https://thuviensach.vn

Mục lục

1. Chương 1: Siêu Cấp Học Bá

2. Chương 2: Đồ Bị Trả Lại

3. Chương 3: Quyết Định Trả Lại

4. Chương 4: Trả Kiếm

5. Chương 5: Ngươi Không Thể Trả

6. Chương 6: Thù Trong Giặc Ngoài

7. Chương 7: Hôn Ước

8. Chương 8: Diệp Thạch

9. Chương 9: Tính Toán Của Diệp Thạch

10. Chương 10: Bị Đuổi

11. Chương 11: Mạch Nước Ngầm

12. Chương 12: Nghi Ngờ

13. Chương 13: Khách

14. Chương 14: Cánh Bướm

15. Chương 15: Trang Du

16. Chương 16: Lần Đầu Gặp

17. Chương 17: Nhìn Trộm

18. Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

19. Chương 19: Khu Giao Dịch

20. Chương 20: TạT Nước LạNh

21. Chương 21: Vị Hôn Thê

22. Chương 22: CúT!

23. Chương 23: Thẻ Khách Quý

24. Chương 24: Quan Hệ

25. Chương 25: Ủy Khuất

26. Chương 26: Bất An

27. Chương 27: Trước Hội Đấu Giá

28. Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp

29. Chương 29: Bánh Ngọt

https://thuviensach.vn

30. Chương 30: Cạnh Tranh

31. Chương 31: Tranh Đoạt Băng Liên Thủy

32. Chương 32: Hội Đấu Giá Chấm Dứt

33. Chương 33: Động Tâm

34. Chương 34: Hai Cái Giò Heo

35. Chương 35: ĐịA HỏA

36. Chương 36: Thiên Phú Luyện Đan

37. Chương 37: Kích Thích

38. Chương 38: Giãy Dụa

39. Chương 39: Tới Nhà Lần Thứ Hai

40. Chương 40: Ăn Sạch

41. Chương 41: Khách Không Mời Mà Đến

42. Chương 42: Tính Toán

43. Chương 43: Giá Quy Định

44. Chương 44: Họa Từ Trong Nhà

45. Chương 45: Bán Đấu Giá Đan Dược

46. Chương 46: Pháo Hôi Ác Độc

47. Chương 47: Khóa Dương Đan

48. Chương 48: Bán Đấu Giá Phá Linh Đan

49. Chương 49: Chứng Thực Luyện Dược Sư Cấp Một

50. Chương 50: Chứng Thực Thành Công

51. Chương 51: Sau Khi Chứng Thực

52. Chương 52: Tư Duy Của Pháo Hôi

53. Chương 53: Mộ Viễn Phong Dạy Bảo

54. Chương 54: Giống Như Heo Bị Giết

55. Chương 55: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh*

56. Chương 56: Thư Chiêu Sinh

57. Chương 57: Thân Thế Của Diệp Thạch

58. Chương 58: Trên Đường Đi Gặp Cố Nhân

59. Chương 59: Tình Thế Nguy Hiểm Của Diệp Gia

60. Chương 60: Ghen Tị

61. Chương 61: Chứng Thực Luyện Dược Sư CấP Hai

https://thuviensach.vn

62. Chương 62: Xài Tiền Như Nước

63. Chương 63: Công HộI LuyệN DượC Sư Cấp Thấp

64. Chương 64: GiảI Đề

65. Chương 65: Tầm Bảo

66. Chương 66: Thanh Minh DiễM Tới Tay

67. Chương 67: Tới Hoàng Thành

68. Chương 68: Vô Tình Gặp

69. Chương 69: Ngoài Ý Muốn ĐượC Mời

70. Chương 70: Nữ Pháo Hôi

71. Chương 71: Giành Trước Một Bước

72. Chương 72: Học Viện Chiêu Sinh

73. Chương 73: Thí Nghiệm Tư Chất

74. Chương 74: Thu Đồ Đệ

75. Chương 75: Tính Kế

76. Chương 76: Giành Giật Từng Giây

77. Chương 77: Xuân Phong HóA Vũ Phù

78. Chương 78: Kết Cấu Kiểu Mới

79. Chương 79: Xé Rách Mặt

80. Chương 80: Treo Giải Thưởng Giá Trên Trời

81. Chương 81: MóN LợI Kếch Xù

82. Chương 82: Đan Dược

83. Chương 83: Tranh GiàNh Đan Dược

84. Chương 84: Một Đêm Phất Nhanh

85. Chương 85: Phương ThuốC

86. Chương 86: Mộ Gia TiếP Khách

87. Chương 87: Sinh Hoạt Trong Học Viện

88. Chương 88: Viêm Hỏa Phù Kiểu Mới

89. Chương 89: Xung Đột

90. Chương 90: Mỏ Đá

91. Chương 91: Tranh GiàNh Cùng Mượn Sức

92. Chương 92: Đào Góc Tường

93. Chương 93: Thời Hạn Chấm Dứt

https://thuviensach.vn

94. Chương 94: Song Hạng Chứng Thực

95. Chương 95: Gợn Sóng

96. Chương 96: Phát Tài

97. Chương 97: TrướC Khi Chuyển Viện

98. Chương 98: Tranh GiàNh Thiên Tài

99. Chương 99: Lựa Chọn CủA Mộ Thần

100. Chương 100: Liên Diễm Tinh Thạch

101. Chương 101: Thân Thế

102. Chương 102: Tín Nhiệm

103. Chương 103: Chặn Đường

104. Chương 104: Diệp Tầm Đến Hoàng Đô

105. Chương 105: Mộ Thần Vs Lam Nhược Phong

106. Chương 106: Bát Cấp Tư Chất

107. Chương 107: Kinh Sí Diễm Buồn Bực

108. Chương 108: Sư Đồ Như Thế

109. Chương 109: Vội

110. Chương 110: Xuất Quan

111. Chương 111: Tài Chính

112. Chương 112: Lời Đồn Đãi Tứ Phương

113. Chương 113: Lợi Thế CủA Diệp Tầm

114. Chương 114: LạI Nổi Tiếng

115. Chương 115: Thuê

116. Chương 116: BáN Đan

117. Chương 117: Bán Đấu Giá

118. Chương 118: BuổI Bán Đấu Giá Chấm Dứt

119. Chương 119: Công Phu Sư Tử Ngoạm

120. Chương 120: Trả Giá

121. Chương 121: Tin Tức

122. Chương 122: NgườI Tới Không Có Ý Tốt

123. Chương 123: Danh Ngạch

124. Chương 124: Mượn Người

125. Chương 125: Sách Cổ

https://thuviensach.vn

126. Chương 126: Cải BiếN Chủ Ý

127. Chương 127: Diệp Tầm Nghèo Khổ

128. Chương 128: Trừ Độc

129. Chương 129: Tiến Hành Trừ Độc

130. Chương 130: Đến Thánh Tinh HọC ViệN

131. Chương 131: Trước Trận Đấu

132. Chương 132: Trang Du Thỉnh Cầu

133. Chương 133: Lam Nhược Phong Tới

134. Chương 134: Trở Mặt

135. Chương 135: Bắt Đầu ĐấU Võ

136. Chương 136: Giao Dịch Một Ngàn Vạn Nguyên Thạch

137. Chương 137: Nắm Chắc

138. Chương 138: Tứ Cấp LuyệN DượC Sư

139. Chương 139: TrậN ĐấU Phù Viện

140. Chương 140

141. Chương 141: Bảo Khố Kim Gia

142. Chương 142: So ĐấU Trận Pháp

143. Chương 143: Linh Văn NhãN

144. Chương 144: PhầN Thưởng

145. Chương 145: Tin Tức CủA Phú Nguyên Bảo

146. Chương 146: Hùng Uy Xảo Trá

147. Chương 147: Tín Vật Đính Ước

148. Chương 148: Vào Bí Cảnh

149. Chương 149

150. Chương 150

151. Chương 151

152. Chương 152

153. Chương 153

154. Chương 154: Lam Nhược Phong Chết

155. Chương 155: Bí MậT CủA BáCh QuyếT LuyệN Thể

156. Chương 156

157. Chương 157: Bắt Đầu TrưởNg ThàNh

https://thuviensach.vn

158. Chương 158: LạI Xung Đột

159. Chương 159

160. Chương 160

161. Chương 161

162. Chương 162

163. Chương 163

164. Chương 164

165. Chương 165

166. Chương 166

167. Chương 167

168. Chương 168

169. Chương 169

170. Chương 170

171. Chương 171

172. Chương 172

173. Chương 173

174. Chương 174

175. Chương 175

176. Chương 176

177. Chương 177

178. Chương 178

179. Chương 179

180. Chương 180

181. Chương 181

182. Chương 182

183. Chương 183

184. Chương 184

185. Chương 185

186. Chương 186

187. Chương 187

188. Chương 188

189. Chương 189

https://thuviensach.vn

190. Chương 190

191. Chương 191

192. Chương 192

193. Chương 193

194. Chương 194

195. Chương 195

196. Chương 196

197. Chương 197

198. Chương 198

199. Chương 199

200. Chương 200

201. Chương 201

202. Chương 202

203. Chương 203

204. Chương 204

205. Chương 205

206. Chương 206

207. Chương 207

208. Chương 208

209. Chương 209

210. Chương 210

211. Chương 211

212. Chương 212

213. Chương 213

214. Chương 214

215. Chương 215

216. Chương 216

217. Chương 217

218. Chương 218

219. Chương 219

220. Chương 220

221. Chương 221

https://thuviensach.vn

222. Chương 222

223. Chương 223

224. Chương 224

225. Chương 225

226. Chương 226

227. Chương 227

228. Chương 228

229. Chương 229

230. Chương 230

231. Chương 231

232. Chương 232

233. Chương 233

234. Chương 234

235. Chương 235

236. Chương 236

237. Chương 237

238. Chương 238

239. Chương 239

240. Chương 240

241. Chương 241

242. Chương 242

243. Chương 243

244. Chương 244

245. Chương 245

246. Chương 246

247. Chương 247

248. Chương 248

249. Chương 249

250. Chương 250

251. Chương 251

252. Chương 252

253. Chương 253

https://thuviensach.vn

254. Chương 254

255. Chương 255

256. Chương 256

257. Chương 257

258. Chương 258

259. Chương 259

260. Chương 260

261. Chương 261

262. Chương 262

263. Chương 263

264. Chương 264

265. Chương 265

266. Chương 266

267. Chương 267

268. Chương 268

269. Chương 269

270. Chương 270

271. Chương 271

272. Chương 272

273. Chương 273

274. Chương 274

275. Chương 275

276. Chương 276

277. Chương 277

278. Chương 278

279. Chương 279

280. Chương 280

281. Chương 281

282. Chương 282

283. Chương 283

284. Chương 284

285. Chương 285

https://thuviensach.vn

286. Chương 286

287. Chương 287

288. Chương 288

289. Chương 289

290. Chương 290

291. Chương 291

292. Chương 292

293. Chương 293

294. Chương 294

295. Chương 295

296. Chương 296

297. Chương 297

298. Chương 298

299. Chương 299

300. Chương 300

301. Chương 301

302. Chương 302

303. Chương 303

304. Chương 304

305. Chương 305

306. Chương 306

307. Chương 307

308. Chương 308

309. Chương 309

310. Chương 310

311. Chương 311

312. Chương 312

313. Chương 313

314. Chương 314

315. Chương 315

316. Chương 316

317. Chương 317

https://thuviensach.vn

318. Chương 318

319. Chương 319

320. Chương 320

321. Chương 321

322. Chương 322

323. Chương 323

324. Chương 324

325. Chương 325

326. Chương 326

327. Chương 327

328. Chương 328

329. Chương 329

330. Chương 330

331. Chương 331

332. Chương 332

333. Chương 333

334. Chương 334

335. Chương 335

336. Chương 336

337. Chương 337

338. Chương 338

339. Chương 339

340. Chương 340

341. Chương 341

342. Chương 342

343. Chương 343

344. Chương 344

345. Chương 345

346. Chương 346

347. Chương 347

348. Chương 348

349. Chương 349

https://thuviensach.vn

350. Chương 350

351. Chương 351

352. Chương 352

353. Chương 353

354. Chương 354

355. Chương 355

356. Chương 356

357. Chương 357

358. Chương 358

359. Chương 359

360. Chương 360

361. Chương 361

362. Chương 362

363. Chương 363

364. Chương 364

365. Chương 365

366. Chương 366

367. Chương 367

368. Chương 368

369. Chương 369

370. Chương 370

371. Chương 371

372. Chương 372

373. Chương 373

374. Chương 374

375. Chương 375

376. Chương 376

377. Chương 377

378. Chương 378

379. Chương 379

380. Chương 380

381. Chương 381

https://thuviensach.vn

382. Chương 382

383. Chương 383

384. Chương 384

385. Chương 385

386. Chương 386

387. Chương 387

388. Chương 388

389. Chương 389

390. Chương 390

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

1. Chương 1: Siêu Cấp Học Bá

“Lần này Mộ Thần lại đứng đầu nữa rồi, xem ra học bổng quốc gia năm nay lại về tay thằng đó.” Trong thư viện, một sinh viên thoáng có chút ghen tị nói.

“Tao nghe nói mấy ngày trước nó đạt được giải nhất trong cuộc thi toán toàn quốc đấy.”

“Thế đã là gì, lúc trước sinh viên các ngành thi đấu, thằng đó lại đạt được giải nhất kìa.”

“Tao còn nghe được, nó rành cả máy tính, đoạt Giải Turing*, tiền thưởng kinh người.”

* Giải thưởng Turing là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính Association for Computing Machinery cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng góp quan trọng cho cộng đồng khoa học máy tính.

“Nghe đồn là nó còn xin ba hạng mục phát minh độc quyền.”

“Sao lại có thiên tài như vậy trời.”

“Có gì đặc biệt đâu, chỉ là một con mọt sách mà thôi. Tao thấy, đưa cho nó một trái trứng gà, sợ là nó cũng không biết lột vỏ như thế nào ấy.

https://thuviensach.vn

Người như thế chỉ có đi thi vài cuộc thi mà thôi. Ra ngoài xã hội mới biết thế nào là lợi hại.”

“Tao lại không nghĩ như vậy, tao nghe nói thằng đó còn biết nấu cơm, hơn nữa, tay nghề cũng không tệ.”

“Không thể nào! Nó còn biết nấu cơm? Không phải là nó dùng tất cả

thời gian vào việc học sao?”

“Không có. Tao nghe bạn bè của Mộ Thần nói, thằng đó rất thích đọc tiểu thuyết, còn tốn không ít thời gian vào việc đó.”

“Tốn nhiều thời gian đọc tiểu thuyết vậy mà thành tích vẫn tốt thế kia, đúng là khó tưởng tượng nổi.”

“Sao lại có thiên tài như vậy hả trời! Người như thế nên bị thiên lôi đánh ra bã mới đúng!”

“Đúng vậy, đúng vậy, người như vậy ở lại trên thế giới này sẽ ảnh hưởng đến sự hài hoà của xã hội. Nên cho sét đánh tan xác đê!”

… …

Mộ Thần nằm ở trên giường, yên lặng nhìn trần nhà, một khắc trước hắn còn đang ở trong ký túc xá, tập trung tinh thần đọc một quyển tiểu thuyết, sau một khắc, hắn đã bị một tia sét đưa đến nơi này.

Trong đầu có nhiều thêm một đoạn ký ức, nói cho Mộ Thần biết, hắn, xuyên qua rồi.

Có câu nói: “Họa từ trên trời rơi xuống”! Mộ Thần sống chết cũng không rõ bản thân đắc tội vị thần tiên nào, sao mới một chút đã bị sét bổ

đến đây.

“Thiếu gia, thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?” Một gã sai vặt đi tới hỏi.

https://thuviensach.vn

“Tề Tứ, ra ngoài đi, để cho ta yên tĩnh một chút.”

“Thiếu gia, hôm nay đấu thú tràng có một con Tam Nhãn Lang Vương xuất chiến, ngài có muốn đi xem không?”

“Đi ra ngoài!” Mộ Thần lạnh lùng quát một tiếng.

Tề Tứ đánh giá Mộ Thần vài lần mới xám xịt đi ra ngoài.

“… …”

“Không ngờ ngay cả Tề Tứ cũng bị đá ra ngoài, bình thường thiếu gia coi trọng gã nhất mà.”

“Xem ra lần này thiếu gia bị Trang Du thiếu gia chọc giận rồi, ngay cả

đấu thú tràng yêu thích cũng không đi.”

“Lần đầu thiếu gia dụng tâm với một người như thế, thế mà kết quả lại bị cự tuyệt không chút nào lưu tình, thật sự rất đáng thương.”

“Ta nói nha, thiên hạ nơi nào mà không có hoa, với lại hình như rất khó làm vừa lòng vị Trang Du thiếu gia kia vậy, thiếu gia tốt nhất nên buông tha hắn thì hơn.”

“Không phải Trang Du chỉ là có diện mạo xinh đẹp một chút thôi sao?

Có gì đặc biệt đâu.”

… …

Mộ Thần hít nhẹ một hơi, những lời mà hai hạ nhân kia nói, hắn nghe vào tai không sót một chữ.

Sau khi xuyên qua đây, Mộ Thần dung hợp linh hồn lực của nguyên chủ, nhĩ lực lập tức tăng lên vài phần, thế cho nên chuyện hai gã sai vặt nói hắn nghe được rõ ràng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhẹ đỡ trán, có chút bi thương phát hiện, hắn không chỉ

xuyên qua, mà còn xuyên vào trong quyển tiểu thuyết hắn đang xem.

Quyển tiểu thuyết này kể về quá trình một tiểu thụ Bạch Liên Hoa quật khởi, tiểu thụ Bạch Liên Hoa xuất thân bình thường, tướng mạo xuất chúng, trời sinh lương thiện, hấp dẫn một đám nam nhân vì hắn vượt núi lửa, xuống biển sâu.

Những nam nhân bị hắn hấp dẫn có hai loại: điều kiện ưu tú thì được thu vào hậu cung, điều kiện không đủ ưu tú thì trở thành pháo hôi*.

* Pháo hôi: vật hi sinh

Và phi thường bất hạnh, người Mộ Thần xuyên vào, trong truyện vốn là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, tham hoa háo sắc, không có chí tiến thủ, chỉ biết dựa vào âm đức của tổ tiên mà làm một nhị thế tổ xằng bậy. Người như thế mà còn không phải là pháo hôi thì quả thực có lỗi với độc giả

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

2. Chương 2: Đồ Bị Trả Lại

“Thiếu gia.” Tề Tứ ngoan ngoãn đi đến, gọi một tiếng.

Mộ Thần híp mắt, ánh mắt không tốt liếc nhìn Tề Tứ, không kiên nhẫn nói: “Không phải ta đã nói là ngươi không được làm phiền ta sao?”

Mộ Thần rũ mắt xuống, dựa theo trong nguyên tác thì mẫu thân của Mộ Thần chết sớm, còn người phụ thân Mộ Viễn Phong là một vị luyện đan sư, thường xuyên bế quan luyện đan. Tuy yêu thương Mộ Thần, nhưng thời gian Mộ Viễn Phong có thể chiếu cố Mộ Thần quá ít. Mỗi lần nguyên chủ

gây hoạ, cuối cùng Mộ Viễn Phong sẽ đi ra thu thập cục diện rối rắm cho nguyên chủ.

Tề Tứ lộ ra biểu tình xấu hổ, thật cẩn thận nói: “Lời thiếu gia nói, nô tài đương nhiên nhớ rõ, chỉ là, Trang Du thiếu gia đã đến đây ạ.”

Mộ Thần quan sát Tề Tứ, hỏi: “Hắn ta đến? Hắn đến làm gì?”

Mộ Thần híp mắt, tuy rằng Tề Tứ có biểu hiện rất cung kính, nhưng Mộ Thần lại biết gã ta đối với mình cũng không như mặt ngoài, bởi vì gã là gián điệp do đại bá Mộ Viễn Hàng giấu bên cạnh Mộ Thần.

Theo ký ức, khi Mộ Thần còn bé thì vẫn còn rất ngoan ngoãn, thiên phú luyện đan cũng không tồi, nhưng từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, gã Tề

Tứ này liền giấu giấu diếm diếm mang về đủ loại đồ chơi cho Mộ Thần, dù https://thuviensach.vn

sao lúc đó tuổi Mộ Thần còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn, rất nhanh liền trầm mê chơi bời, cứ thế hoang phí rất nhiều thời gian.

Mộ Thần đối với Mộ Viễn Phong có chút kính sợ, mà Mộ Viễn Hàng lại nguyện ý yểm trợ Mộ Thần, bởi vậy, sinh hoạt phóng túng của Mộ Thần quả thật như cá gặp nước.

Mộ Viễn Phong tuy phát hiện Mộ Thần có chút mê muội mất ý chí, nhưng sau khi quản giáo vài lần mà Mộ Thần vẫn như trước thì dần dà cũng chỉ có thể mặc kệ.

Tề Tứ liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái rồi nhanh chóng cúi đầu nói:

“Trang Du thiếu gia tới trả lại Bích Thuỷ Kiếm, hắn nói không có công không nhận lộc.”

“Hắn đâu rồi?” Mộ Thần hỏi.

“Đã đi rồi ạ.” Tề Tứ trả lời.

“Vậy kiếm đâu?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần ở trong lòng liếc mắt xem thường, dựa theo trong truyện đặt ra, Trang Du là một người không ăn khói lửa nhân gian, một mỹ nam tử

phẩm hạnh cao quý, không có đạo lý sẽ thu đồ vật của tên nhị thế tổ Mộ

Thần này.

Mộ Thần đối với chuyện này cười nhạt, phải biết là, thiên phú của bản thân Trang Du có hạn, Trang Du có thể thuận lợi đủ đường đó là bởi vì có một đám hộ hoa sứ giả có thể vì hắn liều lĩnh hết thảy. Người này tuy rằng không thu Bích Thuỷ Kiếm của Mộ Thần, nhưng đồ vật của những người khác, hắn thế mà thu không ít.

Mộ Thần cảm thấy lý do Trang Du không thu lễ vật của Mộ Thần chính là: thứ nhất, đó là giả vờ; thứ hai, đó là chướng mắt. Mộ Thần vì mua https://thuviensach.vn

thanh Bích Thuỷ Kiếm này đã tốn năm trăm nguyên thạch, nhưng trên thực tế là Mộ Thần bị lừa, thanh kiếm này nhiều nhất chỉ đáng giá năm mươi nguyên thạch.

Mộ Thần cảm thấy nếu trực tiếp lấy năm trăm nguyên thạch ra đưa cho Trang Du, có lẽ Trang Du sẽ dễ dàng nhận lấy hơn.

Đáy lòng Tề Tứ run lên, đưa mắt nhìn Mộ Thần một cái rồi do dự nói:

“…Ở chỗ nô tài ạ.”

Tính cách “Mộ Thần” hơi bất thường, đồ vật đã đưa ra, thà ném đi chứ

không lấy về, cho nên Tề Tứ liền tự chủ trương giấu thanh kiếm kia đi, nghĩ là dù sao Trang Du cũng không nhận, mà Mộ Thần sợ mất mặt cũng sẽ không đề cập tới, vậy gã có thể mang đi bán rồi.

“Ở chỗ ngươi? Ngươi muốn làm gì? Muốn chiếm làm của riêng sao?”

Ngữ khí Mộ Thần có chút không tốt.

Tề Tứ ngay lập tức quỳ xuống, run run nói: “Thiếu gia, nô tài làm sao dám, nô tài là sợ ngài nhìn thấy thanh kiếm kia lòng sẽ khó chịu.”

Mộ Thần nhẹ “xùy” một tiếng, “Khó chịu? Ta sao phải khó chịu?

Mang thanh kiếm kia lại đây!”

Tề Tứ liền vâng dạ gật đầu rồi rời đi.

Mộ Thần hít sâu một hơi, dựa theo nguyên văn, Mộ Thần sẽ bởi vì Trang Du trả lại thanh Bích Thuỷ Kiếm mà giận dữ, rồi cãi nhau với hộ hoa sứ giả của Trang Du là nhị thế tổ Trần Mạc Nhiên, tiếp đó hai người bắt đầu sống mái với nhau. Sau đó Mộ Thần và Trần Mạc Nhiên đều bị thương không nhẹ, phụ thân hắn cũng bởi vì vậy mà xảy ra hiềm khích với Trần gia.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

3. Chương 3: Quyết Định Trả Lại

Một thanh kiếm đẹp đẽ được Mộ Thần cầm trong tay, Mộ Thần đầy kích động vuốt ve bảo thạch trên thân kiếm.

Mỗi một khối bảo thạch trên Bích Thuỷ Kiếm đều có phẩm chất rất tốt. Nếu hắn mang được thứ này về địa cầu thì hắn liền phát tài rồi.

“Thiếu gia, ngài tính xử lý thanh kiếm này như thế nào?” Tề Tứ tò mò hỏi.

“Còn xử lý như thế nào nữa, đem trả lại cho cửa hàng thôi!” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tề Tứ nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Trả lại?”

Mộ Thần gật đầu.

Phải biết là, vì thanh kiếm này mà nguyên chủ đã táng gia bại sản. Mộ

Thần cũng không muốn mới vừa xuyên qua liền biến thành người nghèo.

Hắn có giữ lại biên lai của thanh kiếm này, đem trả lại trong vòng 15 ngày, còn có thể lấy lại chín phần nguyên thạch. Nếu vẫn giữ thanh kiếm này thì thật không xong.

“Không phải là ngài muốn tặng thanh kiếm kia cho Trang Du thiếu gia sao?” Tề Tứ không hiểu.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng không phải là hắn không nhận sao?”

“Thiếu gia, ngài đừng nản chí, chỉ cần ngài thành tâm thành ý đưa thanh kiếm này cho Trang Du thiếu gia, nô tài tin tưởng hắn nhất định sẽ

tiếp thu tâm ý của ngài!” Tề Tứ khuyên nhủ.

Mộ Thần âm thầm liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, hắn cần gì mà phải cố sống cố chết đi cầu một tên sẽ gián tiếp hại chết hắn nhận lễ vật?!

Bộ hắn thừa tiền quá nên điên chắc? Huống chi Trang Du cũng không hợp khẩu vị của hắn.

Mộ Thần không cho là đúng, “Nơi nào mà không có hoa, không phải là diện mạo Trang Du xinh đẹp một chút thôi sao, nhưng mà cũng chỉ có vậy, nhiều thời gian và tinh lực phí phạm trên người hắn như thế, ta có thể

chơi đùa thêm mấy người rồi.”

Mộ Thần bĩu môi thầm nghĩ, dựa theo ký ức, Mộ Thần trước khi gặp được Trang Du thì cũng là một hoa hoa công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là sau khi gặp Trang Du thì liền trở nên thanh tâm quả dục.

Tề Tứ nhìn Mộ Thần, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái.

“Nhưng mà không phải trước đây thiếu gia đã từng nói, sông có ba ngàn dòng cũng chỉ múc một gáo, ngài chỉ nhận định một mình Trang Du thiếu gia thôi sao?” Tề Tứ hỏi.

Mộ Thần lạnh lùng nhìn Tề Tứ, Tề Tứ bị Mộ Thần nhìn liền nao nao trong lòng: “Thiếu gia, ngài làm sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ là ngươi không cảm thấy ngươi nói rất nhiều sao?

Ta muốn làm gì, cần giải thích với một hạ nhân như ngươi? Ngươi là thứ gì, dám quản cả ta?!” Mộ Thần hừ lạnh một tiếng.

https://thuviensach.vn

Khuôn mặt Tề Tứ tràn đầy xấu hổ: “Thực xin lỗi thiếu gia, là nô tài không theo qui củ.”

Trong con ngươi Tề Tứ hiện lên một tia cừu hận, Mộ Thần không có bỏ qua một màn này. Dựa theo ký ức, nguyên chủ đối với Tề Tứ cũng coi như hào phóng, có đồ vật cũng không thiếu người này, chỉ là người này, chân ngoài dài hơn chân trong còn chưa tính, còn nghĩ nguyên chủ là tên ngốc, quả thật là đáng chết.

Mộ Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Tứ, “Đi ra ngoài đi, chỗ này của ta không cần ngươi hầu hạ nữa.”

Sắc mặt Tề Tứ đổi đổi, lui ra ngoài.

Mộ Thần nhìn bóng dáng Tề Tứ, trong mắt hiện lên vài phần sát khí, biết đối phương không có ý tốt, Mộ Thần hận không thể nhanh chóng giải quyết người này.

Nhưng hắn vừa mới đến, nếu vội vã đuổi tâm phúc đi thì như vậy sẽ

khó tránh làm cho người khác nhìn ra manh mối. Mộ Thần quyết định tạm thời nhịn một chút.

“Tề Tứ, lại bị thiếu gia đuổi ra ngoài hả?” Triệu Nhị nhìn Tề Tứ, trên mặt xuất hiện vài phần biểu tình vui sướng khi có người gặp hoạ.

Tề Tứ cắn chặt răng, gã mặc dù là người của Mộ Viễn Hàng, nhưng mặt ngoài đối tượng nguyện trung thành là Mộ Thần, hiện giờ thái độ của Mộ Thần đối với gã lãnh đạm như vậy, thái độ của hạ nhân khác với gã cũng khinh thị hơn vài phần.

“Tâm tình của thiếu gia không tốt lắm.” Tề Tứ nói.

Triệu Nhị cười lạnh, “Thiếu gia đã kêu người tìm Nhâm Tam về.”

https://thuviensach.vn

Sắc mặt của Tề Tứ biến đổi, Nhâm Tam là người mà mẫu thân Mộ

Thần lưu lại cho Mộ Thần, lúc trước vẫn luôn chiếu cố Mộ Thần, nhưng làm người chất phát khô khan, Mộ Thần rất không thích, lúc trước đã bị Mộ

Thần đuổi đi, hiện nay lại gọi về, xem ra Mộ Thần đã thật sự thay đổi.

“Tề Tứ, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì?” Triệu Nhị hỏi Tề Tứ.

Tề Tứ xấu hổ nói: “Ta cái gì cũng không làm..”

Trong khoảng thời gian này, gã vẫn luôn chơi bời cùng Mộ Thần, cũng tận tình lấy lòng Mộ Thần, Mộ Thần vẫn rất vừa lòng về gã, chuyện duy nhất không vừa lòng, có khả năng chính là không theo đuổi được Trang Du.

Tề Tứ cắn môi, nếu gã mất đi tín nhiệm của Mộ Thần, như vậy đối với Mộ Viễn Hàng mà nói, gã cũng mất đi giá trị.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

4. Chương 4: Trả Kiếm

“Thiếu gia.” Nhâm Tam bước vào cửa, cung kính gọi.

“Ngươi đã đến rồi. Nếu đến rồi thì theo ta ra ngoài một chuyến.” Mộ

Thần liếc mắt nhìn Nhâm Tam một cái, thản nhiên nói.

“Vâng, thiếu gia.” Nhâm Tam rõ ràng lưu loát trả lời.

Mộ Thần đánh giá Nhâm Tam vài lần, Nhâm Tam tướng mạo bình thường, làm người có chút chất phác, nhưng mà rất nghe lời, thực lực cũng coi như không tồi.

Tề Tứ thấy Mộ Thần cùng Nhâm Tam đi ra, lập tức tiến lên đón, Mộ

Thần thấy Tề Tứ, trong mắt liền hiện lên một tia chán ghét.

“Thiếu gia, ngài đi đâu vậy?” Tề Tứ đuổi theo hỏi.

“Sao? Ta đi đâu còn cần phải báo cáo cho ngươi à?” Mộ Thần không kiên nhẫn nói.

Sắc mặt Tề Tứ hơi đổi, cúi đầu nói: “Nô tài chỉ là lo lắng cho an toàn của thiếu gia.”

Mộ Thần buồn cười hỏi Tề Tứ: “Lo lắng cho an toàn của ta? Nếu ta gặp được nguy hiểm thì ngươi giúp được cái gì?”

https://thuviensach.vn

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, trước kia nguyên chủ cùng người khác đánh nhau, Tề Tứ chỉ biết quơ quơ mấy chiêu, sau đó liền trốn qua một bên xem náo nhiệt, cũng mệt nguyên chủ thần kinh đủ thô, mới luôn không phát hiện.

Nhâm Tam thản nhiên phiêu mắt nhìn Tề Tứ, đi theo Mộ Thần ra ngoài.

Vài hạ nhân thấy một màn này, ánh mắt nhìn Tề Tứ, hoặc trào phúng, hoặc thương hại, hoặc vui sướng khi người gặp hoạ.

Nhâm Tam hỏi Mộ Thần: “Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

“Đi tới cửa hàng binh khí của Hồ gia, trả lại thanh kiếm này.” Mộ

Thần trả lời.

Nhâm Tam không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Thần, “Trả lại?

Chuyện này thật sự không giống phong cách của thiếu gia ngài!”

Mộ Thần không để bụng cười cười, nói: “Bởi vì nghèo mà!” Người nghèo chí ngắn nha!

“Mộ thiếu gia, ngài đã tới, không biết ngài cần gì?” Chưởng quầy cửa hàng binh khí Hồ gia nhìn thấy Mộ Thần, lập tức tiến lên đón.

Mộ Thần lấy Bích Thuỷ Kiếm ra, đưa cho chưởng quầy, “Ta tới để trả

lại thanh kiếm này.”

Sắc mặt Chưởng quầy biến đổi, hỏi: “Sao vậy Mộ thiếu gia, ngài không hài lòng với thanh kiếm này sao?”

Mộ Thần cười nói: “Đưa ra ngoài không được, cho nên tính trả lại.”

“Mộ thiếu gia, ngài cần phải suy nghĩ rõ ràng, phẩm chất của thanh kiếm này chính là trăm dặm mới tìm được một, trả lại thanh này, còn phải https://thuviensach.vn

bị khấu trừ nguyên thạch, lần tới nếu muốn mua, sẽ không chỉ có giá như

lần trước đâu.” Chưởng quầy nhắc nhở Mộ Thần.

Mộ Thần cười cười, “Vẫn nên trả lại đi, lúc trước ta cảm thấy thanh kiếm này không tồi, hiện tại không biết vì sao, lại cảm thấy nó không quá thuận mắt.”

Chưởng quầy xấu hổ cười, “Vậy được rồi.”

“Ơ, đây không phải là Mộ Thần Mộ thiếu sao?” Trần Mạc Nhiên phe phẩy cây quạt đi tới, bên cạnh còn có Trang Du đi theo.

Mộ Thần nheo mắt lại, dựa theo nguyên văn, Mộ Thần sẽ bởi vì Trang Du trả lại kiếm mà giận dữ, cùng hộ hoa sứ giả là nhị thế tổ Trần Mạc Nhiên sống mái với nhau, không nghĩ tới, hắn không chủ động đi tìm hai người kia, lại vẫn cùng hai người kia gặp gỡ.

“Là Trần thiếu à.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Trang Du nhìn thấy Mộ Thần, trong mắt hiện lên một tia thản nhiên chán ghét, thân hình hướng về phía sau Trần Mạc Hiên né tránh.

Mộ Thần nhìn thấy thần sắc hiện lên trong mắt Trang Du, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Trang Du người này, cùng lúc hưởng thụ mọi thứ Mộ Thần đối với hắn, cùng lúc lại chán ghét Mộ Thần là nhị thế tổ. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ!

Trang Du thấy Mộ Thần chuyển đôi mắt đang nhìn hắn dời đi nơi khác, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường.

“Mộ thiếu, ngươi tới đây làm gì vậy? Lại muốn mua kiếm hả? Không đúng nha! Ta nghe nói gần đây ngươi rất thiếu tiền mà, ngươi còn tiền mua https://thuviensach.vn

kiếm sao?” Trần Mạc Nhiên có chút xem thường nói.

“Không phải, Mộ thiếu đây là tới trả kiếm.” Chưởng quầy trả lời.

Trần Mạc Nhiên nở nụ cười, “Không thể nào, Mộ thiếu, ngươi đã nghèo đến mức phải đập nồi, bán sắt luôn rồi sao?”

“Đúng vậy! Ta đã nghèo đến nước này, Trần thiếu, ngươi có phải là đang nghĩ tới giúp ta một chút đúng không?” Mộ Thần thản nhiên nói https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

5. Chương 5: Ngươi Không Thể Trả

Trần Mạc Nhiên nhìn thanh kiếm trên quầy, đôi mắt lập tức co rụt lại.

“Mộ Thần, ngươi muốn trả thanh kiếm này?” Trần Mạc Nhiên chỉ vào thanh kiếm trên quầy, tức đến khó thở trừng mắt nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần thản nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy!”

“Ngươi sao có thể làm như vậy?” Trần Mạc Nhiên dùng vẻ mặt ngươi quả thực tội ác tày trời nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần bĩu môi, âm thầm nghĩ: Ta trả lại đồ của mình, liên quan gì đến ngươi? Làm gì mà lại dùng biểu tình như vậy.

“Đồ của ta, trả lại thì làm sao?” Mộ Thần thản nhiên hỏi.

“Đây là đồ ngươi đã đưa cho Trang Du.” Trần Mạc Nhiên hung tợn nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Nhưng mà Trang Du không cần nha, Trang Du không cần thì ta trả lại, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Trần Mạc Nhiên gắt gao trừng Mộ Thần, “Ngươi thật quá đáng!”

Mộ Thần bất đắc dĩ xem thường, hắn thật sự không rõ, hắn rốt cuộc đã làm gì quá đáng?

https://thuviensach.vn

Trang Du kéo ống tay áo Trần Mạc Nhiên, nhẹ giọng nói: “Được rồi, Mạc Nhiên, ngươi đừng như vậy, thanh kiếm này là đồ của Mộ Thần, hắn muốn xử lý như thế nào đều là hắn tự chọn.”

Mộ Thần thản nhiên đánh giá Trang Du, làn da Trang Du trắng như

tuyết, đôi mắt linh động, cả người nhìn thanh lệ bức người… Thực đáng tiếc, không phải là loại Mộ Thần thích.

Mộ Thần kiếp trước cũng thích nam nhân, nhưng hắn lại thích mẫu người cao lớn đẹp trai oai hùng, mà Trang Du như vậy lại chính là loại hắn ghét nhất, bởi vì mẫu người mà hắn thích lại thường thích loại như Trang Du.

Trần Mạc Nhiên khó chịu nhìn Mộ Thần, “Mộ Thần, thức thời thì ngươi liền đánh mất ý nghĩ trả kiếm lại đi, cái này là lễ vật ngươi đã đưa cho Trang Du, ngươi làm sao có thể nói trả liền trả!”

Mộ Thần ôm hai tay nhìn Trần Mạc Nhiên, trong mắt hiện lên một phần sát khí, thanh kiếm này là của hắn, không có một chút quan hệ nào với Trần Mạc Nhiên này, não người này bị úng nước hay sao mà cứ phải chạy đến xen vào việc của người khác vậy? Mộ Thần hắn tột cùng là đã làm chuyện gì quá đáng, mới để cho Trần Mạc Nhiên hận thù nhìn hắn như

vậy?

“Chưởng quầy, bốn trăm năm mươi nguyên thạch!” Mộ Thần lạnh lùng nhìn chưởng quầy.

Chưởng quầy nhìn nhìn Trần Mạc Nhiên, lại nhìn nhìn Mộ Thần, có chút do dự hỏi: “Mộ Thần thiếu gia, ngài thật sự đã nghĩ kỹ?”

Mộ Thần gật đầu, “Đã nghĩ kỹ.”

Chưởng quầy thở dài trong lòng, có chút không muốn, lấy ra bốn trăm năm mươi khối nguyên thạch giao cho Mộ Thần, Mộ Thần không thể chờ

https://thuviensach.vn

thêm nữa, lập tức thu nguyên thạch vào trong nhẫn không gian.

Trang Du đứng phía sau Trần Mạc Nhiên nhìn một màn này, ánh mắt có chút phức tạp.

Đôi mắt Mộ Thần thản nhiên đảo qua Trang Du, đôi mắt Trang Du tràn đầy không hiểu và oai oán, Mộ Thần bị ánh mắt kia nhìn làm cho đáy lòng sợ hãi.

“Mộ Thần, ta muốn quyết đấu với ngươi!” Trần Mạc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói với Mộ Thần.

Mộ Thần hơi hơi híp mắt, nguyên văn, Mộ Thần bởi vì Trang Du trả

lại thanh kiếm mà giận dữ đánh nhau với Trần Mạc Nhiên. Hiện giờ hắn không chủ động tìm đánh, Trần Mạc Nhiên lại chủ động tìm tới.

“Không rảnh!” Mộ Thần không nghĩ ngợi liền nói.

Nguyên văn, Trần Mạc Nhiên và nguyên chủ đánh lưỡng bại câu thương, hắn chỉ vừa mới xuyên qua, tính phối hợp của thân thể còn chưa tốt, nếu đánh nhau cùng Trần Mạc Nhiên thì chắc chắn sẽ thua. Hắn cũng không muốn vừa mới xuyên qua liền mang một thân thương tích.

Trần Mạc Nhiên cười nhạo một tiếng, “Ngươi là cái đồ nhát gan, đồ

nhu nhược.”

Trang Du kéo kéo tay áo Trần Mạc Nhiên, “Mạc Nhiên, ngươi đừng nói nữa.”

Mộ Thần quét mắt nhìn Trần Mạc Nhiên, đang muốn rời đi.

“Mộ thiếu.” Trang Du mở miệng gọi lại Mộ Thần đang chuẩn bị đi.

Mộ Thần xoay người nhìn Trang Du, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Du nhìn Mộ Thần, trong mắt hiện lên vài phần xin lỗi, “Thực xin lỗi, Mộ thiếu, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu.”

Mộ Thần cười nói: “Ta hiểu.”

Mộ Thần mang theo Nhâm Tam rời đi, Nhâm Tam nhìn Mộ Thần, trong mắt chợt loé vài phần suy nghĩ sâu xa.

Trần Mạc Nhiên nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong lòng tràn đầy khinh thường, Trần Mạc Nhiên âm thầm nghĩ, vài ngày không gặp, tên Mộ Thần này càng ngày càng ghê tởm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

6. Chương 6: Thù Trong Giặc Ngoài

Trang Du nhìn bóng dáng không chút nào lưu luyến của Mộ Thần, đôi mắt hiện lên vài phần khác thường.

Trần Mạc Nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của Trang Du, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ.

“A Du, ngươi làm sao vậy?” Trần Mạc Nhiên nắm tay Trang Du hỏi.

Trang Du thản nhiên cười nói: “Không có gì, ta chỉ là cảm thấy hình như thái độ của Mộ Thần đối với ta đã thay đổi, có lẽ về sau hắn sẽ không tiếp tục dây dưa ta nữa.”

Tâm tình Trang Du có chút phức tạp, hắn vẫn luôn chán ghét Mộ Thần dây dưa, nhưng mà thái độ của Mộ Thần hiện giờ, lại làm cho lòng hắn trống rỗng vô cùng.

Trần Mạc Nhiên khinh thường bĩu môi, nói: “A Du, ngươi còn không biết Mộ Thần sao? Hắn chính là cao bôi dán da chó, rất khó chơi, ta nghĩ

hắn hôm nay chỉ là lạt mềm buộc chặt, muốn có được sự chú ý của ngươi mà thôi.”

Trang Du nhìn thoáng qua Trần Mạc Nhiên, hỏi: “Lạt mềm buộc chặt?”

https://thuviensach.vn

“Tất nhiên, ta nhận thức người này mười mấy năm rồi, lông mày hắn vừa động, ta liền biết hắn muốn làm gì.” Trần Mạc Nhiên ngạo nghễ nói.

Nghe xong lời Trần Mạc Nhiên nói, trong lòng Trang Du hiện lên vài phần khinh thường, nhìn phương hướng Mộ Thần rời đi, trong mắt lộ ra vài phần chán ghét.

… …

Mộ Viễn Hàng cau mày nghe thủ hạ báo cáo, “Ngươi nói, Mộ Thần và Trần Mạc Nhiên nổi lên xung đột, nhưng hai người lại không đánh nhau?”

“Vâng.” Người luôn âm thầm theo dõi Mộ Thần đáp.

Mộ Viễn Hàng híp mắt nói: “Mộ Thần này đã đổi tính rồi à?!”

“Hình nhưTề Tứ bên người Mộ Thần bị vứt bỏ rồi.” Người nọ nói.

“Ừ!” Trong lòng Mộ Viễn Hàng dấy lên vài phần phẫn nộ.

Tên phế vật Tề Tứ kia, ngay cả Mộ Thần cũng dụ dỗ không nổi, lại để

Mộ Thần gọi Nhâm Tam về, hy vọng tên kia không để lộ dấu vết nào khiến Mộ Thần hoài nghi đến hắn.

“Ngươi đi xuống trước đi.” Mộ Viễn Hàng ra lệnh.

Người nọ gật đầu, lặng yên lui ra ngoài.

… …

Mộ Thần vừa mới trở lại viện, liền nghênh đón một vị khách ít đến –

Mộ Viễn Hàng.

“Đại bá.” Mộ Thần gọi một tiếng, nguyên chủ có quan hệ không tồi với Mộ Viễn Hàng, Mộ Viễn Hàng rất sủng nguyên chủ.

https://thuviensach.vn

“Thần nhi, con đã trở lại.” Mộ Viễn Hàng cười nói.

Mộ Thần gật đầu, “Vâng.”

“Gần đây có tốt không?” Mộ Viễn Hàng hỏi.

“Cũng được ạ.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Con là con cháu của Mộ gia ta, Mộ gia là hậu thuẫn kiên cố nhất của con, con muốn làm cái gì thì làm cái đó, Mộ gia nhất định sẽ che chở con, chuyện gì cũng không cần sợ đầu sợ đuôi.” Mộ Viễn Hàng nói.

Mộ Thần ngại ngùng cười, “Con biết rồi.”

Mộ Thần trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ hắn hôm nay tránh đi Trần Mạc Nhiên, hẳn là Mộ Viễn Hàng đã biết, ý của Mộ Viễn Hàng là, hắn hẳn là nên đánh một trận với Trần Mạc Nhiên, kết quả lại không đánh, làm mất mặt Mộ gia.

“Nghe nói con gọi Nhâm Tam về, không phải là con không thích hắn sao?” Mộ Viễn Hàng hỏi.

Mộ Thần nhún vai, tùy tiện nói: “Nhâm Tam này tuy rằng không biết chơi đùa, nhưng mà tốt xấu gì cũng biết đánh nhau, không giống Tề Tứ, mỗi lần đánh nhau đều lui ra phía sau, trông cậy vào một vị thiếu gia như

con bảo hộ một tên hạ nhân như gã sao? Gã là cái gì vậy!” Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Mộ Thần hiện lên vài phần chán ghét.

Tề Tứ vẫn luôn tránh một bên xem tình huống, nghe được lời Mộ

Thần nói, sắc mặt Tề Tứ nhất thời trắng bệch.

Chung quanh vài người nhìn như đang bận việc, kì thực đang dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tình hình, trong lòng không khỏi tính toán nhỏ

nhặt.

https://thuviensach.vn

“Tề Tứ dù sao tuổi cũng còn trẻ, nên nhát gan một chút.” Mộ Viễn Hàng thản nhiên nói.

Mộ Thần hừ lạnh một tiếng, nói: “Nhát gan thì đổi một người lá gan lớn hơn, chẳng lẽ một vị thiếu gia như con còn phải nhân nhượng một tên hạ nhân như gã.”

Mộ Viễn Hàng thấy sắc mặt Mộ Thần không tốt mới cười cười, “Tùy con vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

7. Chương 7: Hôn Ước

Mộ Thần mở cửa, phát hiện trong phòng nhiều thêm một vị khách không mời mà đến.

“Phụ thân.” Mộ Thần cúi đầu, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Mộ Viễn Phong đối với Mộ Thần coi như không tồi, nhưng Mộ Thần đối với Mộ Viễn Phong lại luôn kính sợ có thừa, thân cận lại không đủ, thấy Mộ Viễn Phong, liền giống như chuột thấy mèo.

Mộ Viễn Phong quay đầu nhìn Mộ Thần, hỏi: “Nghe nói, con đã điều Tề Tứ đi?”

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Vâng ạ!”

“Không phải con luôn rất thích gã sao?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Mộ Thần ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Mộ Viễn Phong, “Tên Tề Tứ này quá yếu đuối, mỗi lần con đánh nhau với người khác, gã đều đứng một bên nhìn, phụ thân, nếu ngài thích Tề Tứ, con sẽ gọi gã về.”

“Không cần, cái thứ chân ngoài dài hơn chân trong đó, điều đi là tốt.”

Mộ Viễn Phong từ chối.

Mộ Thần không biết, Tề Tứ làm những chuyện đó, dấu diếm được Mộ

Thần, nhưng lại không dấu diếm được Mộ Viễn Phong.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong đã sớm bất mãn với Tề Tứ, nhưng mà Mộ Thần lại rất thân cận với Tề Tứ, đối với Mộ Viễn Phong lại rất xa lạ, Mộ Viễn Phong lo lắng tình cảm phụ tử càng ngày càng kém, cũng lo lắng Tề Tứ đi rồi còn có Tề Ngũ, Tề Lục xuất hiện, cho nên mới vẫn luôn không động thủ với Tề

Tứ.

Lần này vừa điều Tề Tứ đi, Mộ Viễn Phong liền kêu người đánh gãy chân Tề Tứ.

Mộ Thần gật đầu: “Phụ thân nói đúng.”

Mộ Viễn Phong quay đầu hỏi Mộ Thần: “Nghe nói, con gần đây đang theo đuổi một người tên là Trang Du?”

Mộ Thần xấu hổ cười, “Người theo đuổi Trang Du có rất nhiều, con đã buông tha rồi.”

Mộ Viễn Phong gật đầu đồng ý: “Buông tha cũng tốt, con còn nhỏ, quá trầm mê vào nhi nữ tình trường sẽ không tốt, huống chi, con còn là người đã có hôn ước.”

Đôi mắt Mộ Thần hiện lên một tia ám quang, nguyên văn vị hôn thê của Mộ Thần là một nam nhân, diện mạo xấu xí không chịu được, lần đầu tiên Mộ Thần gặp người ta, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất đi.

“Phụ thân, người có hôn ước với con là ai vậy?” Mộ Thần biết còn hỏi.

“Là một song nhi, tên là Diệp Thạch.” Mộ Viễn Phong trả lời.

Mộ Thần híp mắt, trong thế giới này có ba loại người, nam nhân, nữ

nhân và song nhi, song nhi cũng là một loại nam nhân, như Trang Du là song nhi.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân, Diệp Thạch là ai vậy? Hôn ước của con và Diệp Thạch từ

đâu định ra vậy?” Mộ Thần tò mò hỏi.

Mộ Viễn Phong khoanh tay nói: “Ông nội của Diệp Thạch và ông nội của con là anh em kết nghĩa, các con từ nhỏ đã được định ra hôn ước. Mấy năm nay, ông nội của Diệp Thạch mất, Diệp gia sụp đổ, đã không còn lớn bằng lúc trước nữa.”

Mộ Thần cúi đầu nói: “Như vậy à…” Đúng là Diệp Thạch trong nguyên văn, nếu đã là vị hôn thê của mình, vậy thì phải điều tra thật tốt.

“Phụ thân, ngài có biết tình trạng hiện tại của Diệp Thạch không?” Mộ

Thần hỏi.

“Ông nội của Diệp Thạch là Diệp Hách có một đứa con trai tên là Diệp Tầm. Diệp Tầm là một tên bên tai nhuyễn*, có mười mấy thê thiếp, lại sủng thiếp diệt thê. Diệp Thạch mặc dù là con trai trưởng, nhưng sinh mẫu chết sớm, tình cảnh ở Diệp gia rất là gian nan, nhưng mà nghe nói tư

chất Diệp Thạch không tồi, đã là võ giả hai sao rồi.” Mộ Viễn Phong kể.

*bên tai nhuyễn: này như kiểu bà vợ tối tối nói này nói nọ bên tai rồi đồng ý theo ấy, chả biết edit sao (lòng dạ đàn bà?).

Mộ Thần như có điều suy nghĩ, gật đầu, “Là như vậy à.” Diệp Thạch và Mộ Thần bằng tuổi, Mộ Thần từ nhỏ không thiếu tài nguyên, nhưng mà lại rất lười nhác, đến hiện tại thực lực cũng chỉ là võ đồ bảy sao.

Mộ gia cùng định ra hôn ước với Diệp gia, lúc trước là bởi vì có ý cường cường liên hợp, hiện giờ Diệp Hách đã mất, mà thực lực Diệp Tầm lại không mạnh, sản nghiệp của Diệp gia đã bị đoạt không ít, Diệp Thạch lại còn không được coi trọng, giờ thực lực Diệp gia giảm xuống, địa vị của Diệp Thạch cũng nhanh chóng bị giảm xuống theo.

https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói, đoạn thời gian kế tiếp Diệp Thạch sẽ tới đây, đến lúc đó rồi con lại nhìn thử, nếu như con thật sự không thích thì bỏ cũng được.” Mộ

Viễn Phong nói.

Mộ Thần gật đầu, “Vâng.”

Mộ Thần suy nghĩ, Mộ Viễn Phong đúng là một phụ thân biết đau lòng nhi tử, phải biết là, ông nội Mộ Kha rất xem trọng Diệp Thạch, nếu như bỏ hôn sự này, tâm Mộ Kha tất nhiên sẽ tồn tại khúc mắc với Mộ Viễn Phong. Mộ Kha tuy rằng không quản chuyện nhà cửa, nhưng lực ảnh hưởng của ông đối với gia tộc vẫn rất lớn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

8. Chương 8: Diệp Thạch

“À, ta nghe nói con đã trả lại Bích Thủy Kiếm kia. Sao vậy? Gần đây thiếu tiền sao?” Mộ Viễn Phong vừa định ra khỏi cửa, lại nhớ ra cái gì quay đầu hỏi.

Mộ Thần xấu hổ cười, bối rối nói: “Gần đây có chút thiếu tiền, hơn nữa, con cảm thấy thanh kiếm đó không đáng cái giá kia.”

Mộ Viễn Phong vui mừng cười, “Con có thể cảm thấy thế, đã thuyết minh rằng con đã bắt đầu trưởng thành rồi.”

Mộ Thần cúi đầu, khuôn mặt hiện lên vài phần thẹn thùng.

“Đây là năm trăm nguyên thạch, dành nhiều chút thời gian trên chuyện tu luyện, đừng có cả ngày không có việc gì thì đi lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu.” Mộ Viễn Phong răn dạy.

Mộ Thần vâng dạ gật đầu, “Phụ thân giáo huấn đúng.”

Mộ Viễn Phong thật sâu nhìn Mộ Thần rồi ly khai.

Thấy Mộ Viễn Phong đã rời đi, đáy lòng Mộ Thần thở ra một hơi.

Mộ Thần cầm gói to nguyên thạch trên tay, trên miệng hiện lên nét tươi cười, Mộ Viễn Phong này đúng là hào phóng!

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần” có một phụ thân hào phóng như thế lại không biết quý trọng, thật sự là thân tại trong phúc mà không biết phúc.

Mộ Thần híp mắt thầm nghĩ, mình quả thật nên tu luyện thật tốt, “Mộ

Thần” hiện tại mới mười ba tuổi, dựa theo tiểu thuyết ghi lại, hắn sống không qua mười sáu tuổi. Mộ Thần hắn đã chết qua một lần, đời này không muốn lại tráng niên mất sớm, nhiều thêm một phần thực lực, liền nhiều thêm một phần bảo đảm. Huống chi, thân thể này của hắn mới chỉ là võ đồ

bảy sao, mà vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia của hắn, đã là võ giả hai sao.

… …

“Thiếu gia, đây là Mặc Thành, Mộ gia là một trong tam đại gia tộc ở

Mặc Thành, vị hôn phu của ngài là Mộ gia Mộ Thần thiếu gia, ngài tới Mộ

gia, về sau coi như là có một chỗ để dựa vào.” Trần Đạt nói.

Diệp Thạch thiếu hưng phấn nói: “Hôn ước của con và Mộ Thần là do ông nội định ra, hiện tại ông nội đã mất, con hiện tại lại bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, giờ Mộ gia có thể nhận con hay không cũng rất khó nói.”

Sắc mặt Trần Đạt trầm xuống, “Diệp Tầm đúng là gia hỏa vong ân phụ

nghĩa, chủ mẫu lúc trước trả giá vì gã nhiều như vậy, gã lại vì mấy thứ hồ li tinh kia mà đối đãi với thiếu gia như thế.”

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Được rồi Trần thúc, đừng nói cái này nữa.”

“Thiếu gia, Mộ gia cũng là một gia tộc có uy tín, sẽ không dễ dàng bội ước đâu.” Trần Đạt an ủi.

“Cho dù người cầm quyền của Mộ gia hiện tại là Mộ Kha không tính bội ước, nhưng Mộ Thần cũng chưa chắc sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Dưa hái xanh không ngọt, con có tay có chân, cũng có thể tự nuôi sống chính mình, không cần phải cố sống cố chết muốn người khác cưới con. Nếu Mộ

Thần chướng mắt con, cửa hôn sự này bỏ đi!” Diệp Thạch cắn môi nói.

https://thuviensach.vn

Trần Đạt khuyên bảo Diệp Thạch, “Thiếu gia, ngài đừng nói vậy, ngài là một song nhi, nếu không có chỗ nương tựa mà cứ xuất đầu lộ diện thì thật quá nguy hiểm.”

Diệp Thạch không cho là đúng, ”Sợ cái gì chứ, bộ dáng của con cũng không có người nhìn trúng!”

Trần Đạt bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ngài đừng nói như vậy…” Diện mạo của Diệp Thạch cũng không xấu, chỉ là quá mức kiên cường, mà nam nhân thì đều thích song nhi ốm ốm mềm mềm, Diệp Thạch sinh ra lại là mày kiếm mắt sáng, quá mức anh tuấn.

“Trần thúc, nếu đã đến rồi thì chúng ta vẫn nên hỏi thăm trước về Mộ

Thần là người như thế nào, sau đó hãy tính tiếp đi.” Diệp Thạch đảo mắt, đưa ra đề nghị.

Trần Đạt gật đầu, “Được rồi, ánh mắt của lão gia tử chắc là không tồi.”

Trên mặt Diệp Thạch nhiễm vài phần hồng nhạt, Trần Đạt chỉ thản nhiên cười, tuy rằng tính tình Diệp Thạch như ông cụ non, nhưng chung quy cũng chỉ là thiếu niên mười ba tuổi mà thôi, vẫn phải có vài phần chờ

mong đối với đối tượng hôn ước của mình.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

9. Chương 9: Tính Toán Của Diệp Thạch

Trần Đạt dàn xếp tốt cho Diệp Thạch xong, liền đi ra ngoài hỏi thăm tin tức.

Qua hai canh giờ, Trần Đạt miễn cưỡng tươi cười đi về nơi Diệp Thạch đang ở, “Thiếu gia, ta đã nghe ngóng rõ ràng, Mộ Thần tướng mạo xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, phụ thân là một vị luyện đan sư cấp ba…” Diệp Thạch bất đắc dĩ nói với Trần Đạt: “Trần thúc, ngài không cần an ủi con, con biết Mộ Thần là người như thế nào. Con nghe nói Mộ Thần rất háo sắc, thân mật với vô số người, nhưng nghe nói là gần đây hắn đã thu liễm rất nhiều, nguyên nhân bởi vì mê muội một thiếu niên tên là Trang Du.”

“Nghe nói, thiếu niên tên là Trang Du này, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, người ái mộ hắn vô số kể, vô số danh môn công tử nguyện ý vì hắn vung tiền như rác, mà Mộ Thần cũng là một người trong đó.”

Trần Đạt xấu hổ cười, hỏi: “Thiếu gia, ngài cũng biết?” junvu Diệp Thạch gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Vâng, trong quán trà nơi nào cũng có người đàm luận về hắn, con muốn không biết cũng không được.”

“Thiếu gia, ta nghe nói gần đây Mộ Thần đang bế quan tu luyện, hình như đang tu thân dưỡng tính.” Trần Đạt trấn an nói.

Diệp Thạch lắc đầu, “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con cảm thấy hắn không phải là đang tu thân dưỡng tính, mà là bởi vì không còn tiền https://thuviensach.vn

nên xấu hổ đi gặp người ta, phải trốn đi.”

Trần Đạt nói với Diệp Thạch: “Thiếu gia, ngài cũng đừng ủ rũ, Mộ

Thần thiếu gia còn nhỏ, có lẽ qua vài năm sẽ tốt hơn.”

Diệp Thạch cắn chặt răng, trên mặt hiện lên vài phần mờ mịt.

“Trần thúc, trên người chúng ta còn bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch hỏi.

Trần Đạt xấu hổ trả lời: “Còn có hai mươi.” Diệp Thạch là bị đuổi ra khỏi nhà, Diệp Tầm vẫn luôn không coi trọng đứa con trai này, ngay cả lộ

phí cũng không cho.

Diệp Thạch cắn môi, “Chỉ có hai mươi thôi? Trần thúc, ngài đi xem thử xem có tửu lâu nhà nào cần người chặt thịt không.” junvu2412

Trần Đạt khó xử khuyên Diệp Thạch: “Thiếu gia, ngài nói như thế nào cũng là song nhi, cả ngày đi giết heo giết dê, người khác sẽ chê cười.”

Diệp Thạch không cho là đúng, “Trừ việc này ra thì con cũng không biết làm gì khác. Lại nói, việc này trả tiền nhanh, người ta nhìn thấy con làm tốt cũng sẽ cho nhiều thịt ăn.”

Sau khi mẫu phụ của Diệp Thạch mất, thức ăn của Diệp Thạch ngay lập tức kém đi, vì để ăn no, Diệp Thạch thường xuyên tới phòng bếp Diệp gia làm giúp người làm, thuận tiện ăn một chút. Diệp Thạch học trong phòng bếp nhiều năm, tuy trù nghệ không học được, nhưng một tay kỹ

thuật chặt thịt xắt rau lại xuất thần nhập hóa.

Trần Đạt nghĩ đến tình huống của Diệp Thạch tại Diệp gia liền giận run cả người, Trần Đạt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Thiếu gia, ngài ăn ít một chút đi, người ta đều thích song nhi tinh tế một chút.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn chặt răng, tức giận nói: “Tự con lớn lên như vậy mà, con có biện pháp sao.”

Trần Đạt bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, nếu người Mộ gia biết ngài đi làm trong tửu lâu thì sẽ không tốt lắm đâu.”

Diệp Thạch cúi đầu, ủ rũ nói: “Nếu không đi làm người chặt thịt thì sao giờ, con cũng không biết làm cái khác.”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, “Bất kể thế nào, trước tiên chúng ta vẫn nên đi một chuyến tới Mộ gia đã.”

Diệp Thạch cắn môi, gật đầu nói: “Vâng.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

10. Chương 10: Bị Đuổi

Diệp Thạch đi theo Trần Đạt tới trước cổng lớn Mộ gia, nhìn đại trạch Mộ gia đại khí hào hùng, trong lòng Diệp Thạch nhịn không được có chút khác thường.

Trần Đạt đi lên trước gõ cửa.

“Ai vậy? Mới sáng sớm mà gõ cái gì!” Một gã sai vặt ngáp một cái, không kiên nhẫn đi ra. jun.vu.2412

Trần Đạt đi lên nói: “Chúng ta là người Vân thành Diệp gia, đến cầu kiến Mộ Kha Mộ tiền bối.”

“Cầu kiến lão gia tử? Lão gia tử đang bế quan. Làm sao có thể đi gặp ngươi.” Gã sai vặt nhìn lướt qua Trần Đạt và Diệp Thạch ăn diện mộc mạc, khinh thường nói.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên.

Trần Đạt nhăn mày nói: “Vậy có Mộ Viễn Phong Mộ tiền bối không, xin thông tri giùm ta.”

Gã sai vặt cười nhạo một tiếng, “Mặt mũi ngươi thật lớn! Không thấy lão gia tử, lại muốn gặp Nhị gia, Nhị gia cũng không rảnh!”

Sắc mặt Trần Đạt trầm xuống, “Làm phiền ngươi thông báo một tiếng, thiếu gia nhà ta và Mộ Thần thiếu gia có hôn ước, Mộ Viễn Phong tiền bối https://thuviensach.vn

nhất định sẽ gặp chúng ta.”

Gã sai vặt cười nhạo, “Hôn ước? Ta chưa từng nghe nói tới việc thiếu gia nhà ta có cái hôn ước gì, thiếu gia nhà ngươi chính là người này ư?

Diện mạo như vầy mà cũng dám mơ tưởng tới Mộ Thần thiếu gia. Mộ Thần thiếu gia hiện tại đang theo đuổi Trang Du thiếu gia, thức thời thì liền biến đi đừng làm phiền, nếu không, các ngươi sẽ không có quả tốt mà ăn đâu.”

Sắc mặt Trần Đạt xanh trắng, “Ngươi… Ngươi… Ngươi…”

Gã sai vặt cười lạnh: “Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, thức thời thì cút đi, nếu không ta mang gậy đuổi các ngươi ra ngoài giờ.”

“Ngươi sao lại nói như vậy chứ!” Diệp Thạch đen mặt nói.

“Ta chính là nói như vậy đấy, không muốn nghe thì các ngươi có thể

đi!” Gã sai vặt không để bụng mà nói.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, “Ngươi… Trần thúc, chúng ta đi!”

Trần Đạt kéo Diệp Thạch lại: “Nhưng mà, thiếu gia…”

Gã sai vặt quét mắt nhìn hai người, “Mau cút đi, Mộ gia cũng không phải là nơi mà mấy người các ngươi thể trèo cao.”

Diệp Thạch cắn chặt răng, kéo Trần Đạt rời đi.

“Thiếu gia, ngài đừng nản chí, gã sai vặt kia mắt chó nhìn người, nhưng đó cũng không có nghĩa là Mộ Thần thiếu gia cũng là người như

vậy.” Trần Đạt trấn an nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Trên làm dưới theo, nhìn tính tình của người nọ, liền biết tên Mộ Thần kia là cái dạng gì rồi.”

Trần Đạt nhăn mày, “Thiếu gia, có lẽ tình huống không xấu như vậy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch quay đầu nói: “Trần thúc, ngài không cần phải an ủi ta, toàn thế giới cũng biết là tâm của Mộ Thần ở nơi khác, chúng ta cũng không cần phải lừa mình dối người. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Mộ

Thần có người mình thích, chúng ta cũng đừng cưỡng cầu.”

Lúc này, Mộ Thần đang hết sức chuyên chú tu luyện ở trong phòng, đối với chuyện Diệp Thạch tới hoàn toàn không biết gì cả.

Mộ Thần có chút ngạc nhiên phát hiện, năng lực học tập ở đời trước của hắn cũng được đưa đến thế giới này, công pháp tu luyện của thế giới này, hắn chỉ nhìn một lần hai lần liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ hết thảy.

“Mộ Thần vẫn luôn tu luyện sao?” Mộ Viễn Hàng đi tới hỏi.

Nhâm Tam gật đầu trả lời: “Vâng!”

Trên mặt Mộ Viễn Hàng lộ ra biểu tình vui mừng, “Thần nhi rốt cục cũng trưởng thành rồi.”

Nhâm Tam cúi đầu, không nói lời nào.

Mộ Viễn Hàng thâm trầm nhìn thoáng qua phòng tu luyện của Mộ

Thần, xoay người rời đi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

11. Chương 11: Mạch Nước Ngầm

“Phụ thân, ngài tìm con?” Mộ Hồng đi vào hỏi.

“Đúng vậy.” Mộ Viễn Hàng gật đầu nhìn Mộ Hồng, trên mặt lộ ra một tia tươi cười ôn hòa.

“Có chuyện gì không ạ?” Mộ Hồng hỏi.

“Tên tiểu tửMộ Thần này gần đây tâm tính thay đổi lớn, ta có chút bất an.” Mộ Viễn Hàng nhíu mày nói.

Nghe được tên của Mộ Thần, trong mắt Mộ Hồng xẹt qua một tia chán ghét.

“Phụ thân, ngài đang lo lắng cái gì? Mộ Thần này mười mấy năm qua đều là một bộ dáng bùn nhão không dính được lên tường, đến hiện tại mới chỉ là võ đồ bảy sao, chẳng lẽ phụ thân còn cho rằng hắn sẽ đột nhiên quyết chí tự cường?!” Mộ Hồng không cho là đúng, nói.

Mộ Viễn Hàng lắc lắc đầu, “Con không nên xem thường hắn, tư chất của Mộ Thần vốn vô cùng tốt, chỉ là bởi vì hắn tự mình hoang phế mà thôi, nếu như hắn dụng công giống như con, hiện tại chỉ sợ đã đi trước con rồi.”

Đôi mắt Mộ Hồng ánh lên vài tia nham hiểm, “Con biết rồi, phụ thân.”

… …

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đang tu luyện trong phòng, chải vuốt kinh mạch của mình hết lần này đến lần khác.

Tên “Mộ Thần” kia không có chí tiến thủ, còn gây sức ép làm thân thể

mình loạn thất bát tao, tổn thất một thân tư chất tốt.

Mộ Thần vận chuyển Thông Mạch Quyết, tốn bảy ngày thời gian mới có thể đả thông hết những kinh mạch tắc nghẽn trên người mình, tuy rằng thực lực vẫn ở võ đồ bảy sao, nhưng diện mạo lại rực rỡ hẳn lên.

“Thần đệ, đệ làm ta chờ thật lâu đó!” Mộ Thần vừa xuất quan thì Mộ

Hồng liền xuất hiện.

Mộ Thần nhìn thấy Mộ Hồng, trong lòng không khỏi cảnh giác, Mộ

Viễn Phong và Mộ Viễn Hàng mặc dù là huynh đệ, nhưng mà cả hai lại âm thầm tranh đấu không ít. Đồng dạng, Mộ Hồng mặc dù là đường ca của Mộ

Thần, nhưng mà trong lòng người này vẫn luôn cho rằng Mộ Thần là cừu địch.

Cho tới nay, Mộ Hồng vẫn vừa âm thầm ghen tị thiên phú của Mộ

Thần, mà cũng vừa khinh thường Mộ Thần không có thành tựu.

“Hồng ca, ca tìm đệ có việc sao?” Mộ Thần hỏi.

“Cũng không có chuyện lớn gì, trong thành mới mở một sòng bạc, đệ

đi cùng ta tới đó thử vận may đi?” Mộ Hồng vỗ vai Mộ Thần nói.

Mộ Thần lắc đầu, “Đệ không đi đâu.”

Mộ Hồng nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Thiếu tiền hả? Không đến mức đó đi?!”

Hắn biết, Mộ Thần vừa mới trả lại thanh kiếm nên lấy lại được hơn bốn trăm nguyên thạch, dựa theo trình độ cưng chiều nhi tử của Mộ Viễn https://thuviensach.vn

Phong, khi hắn xuất quan thì không có khả năng không cho Mộ Thần nguyên thạch, hiện tại trong tay Mộ Thần hẳn rất dư dả mới đúng.

Mộ Thần cười thản nhiên nói: “Đệ có chút thiếu tiền.”

Mộ Hồng quan sát Mộ Thần, hỏi: “Thiếu tiền? Thần đệ, không phải là đệ chuẩn bị mua lễ vật cho Trang Du chứ? Tính cho hắn một kinh hỉ sao?”

“Hồng ca, ca nghĩ đi đâu vậy, đệ thật sự đang thiếu tiền.” Mộ Thần nói.

Mộ Hồng không để bụng mà nói: “Thôi đi, ta còn không biết đệ sao, người không phong lưu uổng thiếu niên, Trang Du đích thật là một vưu vật.”

Mộ Thần âm thầm cười lạnh một tiếng. Vưu vật? Đó là bùa đòi mạng mới đúng!

“Đúng rồi, hội đấu giá mỗi năm một lần của khu đấu giá Tế Nguyệt sắp bắt đầu rồi đấy. Ta nghe nói, hội đấu giá lần này có bán một bình Băng Liên Thủy. Nếu như đệ đưa thứ này cho Trang Du, Trang Du khẳng định sẽ

rất thích, nói không chừng hắn đến lúc đó cao hứng liền có khả năng yêu thương nhung nhớ đệ đấy!” Mộ Hồng hướng phía Mộ Thần lộ ra một cái tươi cười ngầm hiểu trong lòng.

Trong lòng Mộ Thần lạnh lẽo. Sau khi Tuyết Liên ngàn năm héo tàn, dược tính đều dung nhập vào bên trong Tuyết Thủy, Tuyết Thủy này sẽ tan thành Băng Liên Thủy. Băng Liên Thủy vô cùng trân quý, giá cả tất nhiên cũng sẽ không thấp. Nguyên văn, Mộ Thần vì muốn làm cho Trang Du vui vẻ mà không tiếc vung tiền như rác.

Trang Du cảm động và nhớ nhung một mảnh chân tâm của Mộ Thần nên nhận phần hậu lễ này, nhưng vẫn không tiếp thu tâm ý của Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Mí mắt Mộ Thần âm thầm trợn lên, nguyên văn Mộ Thần là tốn tám ngàn nguyên thạch mới mua được Băng Liên Thủy, Mộ Thần lấy đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy?

“Hồng ca, ca đang nói đùa sao? Chỉ sợ giá quy định của Băng Liên Thủy đã là hai ngàn nguyên thạch rồi ấy, đệ sao có thể mua được chứ?!”

Mộ Thần lắc đầu nói.

Mộ Hồng thần bí cười: “Mua không nổi thì có thể nghĩ biện pháp khác mà!”

“Biện pháp? Biện pháp gì?” Mộ Thần làm bộ tò mò hỏi.

“Ta nghe nói là Viễn Phong thúc thúc gần đây mới luyện chế ra được một viên đan dược không tồi, đệ trộm viên đan dược kia bán đi thì khẳng định có thể đủ nguyên thạch rồi!” Mộ Hồng đắc ý nói.

Mộ Thần cười nói: “Thì ra phụ thân đệ gần đây luyện chế ra được một viên đan dược không tồi sao? Đệ vẫn còn chưa biết đó.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

12. Chương 12: Nghi Ngờ

“Con nói chuyện với Mộ Thần về Phá Linh Đan?” Mộ Viễn Hàng lạnh mặt hỏi Mộ Hồng.

“Phụ thân, ngài biết rồi sao? Phụ thân, Nhị thúc hiện tại đã là võ sư

chín sao, nếu như để cho Nhị thúc thăng cấp lên võ linh thì đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Nếu như phụ thân có được viên đan dược kia, tình hình sẽ

không như vậy nữa.” Mộ Hồng đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời.

Khuôn mặt Mộ Viễn Hàng âm trầm, thở dài nói: “Việc này đúng là nên đề cập, nhưng không nên do con đề cập, con đả thảo kinh xà như vậy, nếu để Mộ Thần hoài nghi thì sẽ không tốt.”

Mộ Hồng lại không cho là đúng, “Phụ thân, ngài cũng quá coi trọng Mộ Thần rồi, đầu óc hắn vẫn luôn đơn giản, làm sao mà nghi ngờ được?”

junvu

Mộ Viễn Hàng trừng mắt nhìn Mộ Hồng, “Thuyền dùng cẩn thận xài được vạn năm, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của con, cho dù Mộ Thần không nghi ngờ, vậy Mộ Viễn Phong cũng không nghi ngờ sao?”

Mộ Hồng mím môi, tuy rằng trong lòng vẫn là có vài phần không cho là đúng, nhưng vẫn cúi đầu, thụ giáo nói: “Hài nhi biết sai.”

“Lần này thì bỏ qua đi, dù sao lấy tính tình của tên Mộ Thần kia thì hẳn là sẽ không nghi ngờ con đâu.” Mộ Viễn Hàng nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Hồng gật đầu, “Lần sau con sẽ chú ý hơn.”

“Vốn người thích hợp nhất để đề cập tới chuyện này là Tề Tứ, nhưng đáng tiếc, Tề Tứ bị Mộ Thần đuổi đi rồi.” Mộ Viễn Hàng tiếc nuối nói.

“Phụ thân, rốt cuộc thì vì sao Tề Tứ lại bị Mộ Thần đuổi đi?” Mộ

Hồng không hiểu.

Tề Tứ là quân cờ tốt nhất mà Mộ Viễn Hàng chôn bên người Mộ

Thần, thiếu người này thì sự khống chế của bọn họ đối với Mộ Thần sẽ khó khăn hơn.

“Nghe nói là bởi vì Trang Du trả kiếm lại cho Mộ Thần, nên bị Mộ

Thần giận lây.” Mộ Viễn Hàng nói.

Mộ Hồng hơi hoang mang: “Không giống hắn lắm.” Mộ Thần luôn là một người không quả quyết, giờ lại dứt khoát trục xuất tâm phúc của mình như vậy thì có hơi quỷ dị.

“Tiểu tử kia gần đây thoạt nhìn không còn giống lúc trước.” Mộ Viễn Hàng thâm trầm nói.

Mộ Thần từ trong phòng đi ra, Nhâm Tam nhìn Mộ Thần, trên mặt nhất thời hiện lên nét vui mừng, “Thiếu gia, ngài đã thăng cấp võ đồ tám sao rồi! Chúc mừng thiếu gia! Chúc mừng thiếu gia!”

Mộ Thần ở trong lòng bất đắc dĩ xem thường, hiện giờ phần lớn người bằng tuổi hắn cũng đã là võ giả rồi, hắn lại mới chỉ là võ đồ tám sao, thực lực xác thực có chút không vừa mắt.

“Gần đây có chuyện gì không?” Mộ Thần hỏi.

“Mộ Hồng thiếu gia đưa tới một tờ giấy, nói là sắp tới có một hội đấu giá lớn, trên đó có không ít thứ tốt.” Nhâm Tam nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, “Đâu? Đưa ta xem.”

Nhâm Tam đưa tờ giấy trong tay cho Mộ Thần.

Mộ Thần mở tờ giấy ra nhìn, phát hiện Mộ Hồng đánh một dấu hiệu đặc biệt ở chỗ ghi Băng Liên Thủy.

Mộ Thần cười khổ, trong nguyên tác chỉ viết Mộ Thần thiếu gia vung tiền như rác vì mỹ nhân, lại không viết sau lưng Mộ thiếu gia vung tiền như

rác vì mỹ nhân lại có nhiều bàn tay như vậy.

Mộ Thần thấy trên giấy có ghi về lò luyện đan, không khỏi có chút động tâm.

Mộ Viễn Phong là luyện đan sư, cũng đã từng muốn bồi dưỡng Mộ

Thần thành luyện đan sư, mà nguyên chủ lại không có hứng thú. Nguyên chủ không có hứng thú, nhưng hắn lại có hứng thú!

“Ta đã kêu ngươi đi lấy sách luyện đan về, có lấy được không?” Mộ

Thần hỏi.

Nhâm Tam gật đầu đáp: “Đều ở đây ạ.”

“Ngươi đi ra ngoài đi.” Mộ Thần nói.

Nhâm Tam gật đầu, lui ra ngoài.

Mộ Thần mở sách ra, vừa lật không tới vài tờ thì một tấm bản đồ rớt ra, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu kết cấu của mật thất trong phòng ngủ Mộ

Viễn Phong, trên bản đồ cũng có phương thức mở ra mật thất.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

13. Chương 13: Khách

Nhâm Tam gõ cửa, đi vào thư phòng bẩm báo với Mộ Thần, “Thiếu gia, có khách nhân muốn gặp ngài.”

“Khách nhân? Ai vậy?” Mộ Thần quay đầu hỏi.

“Trần Mạc Nhiên Trần thiếu gia, còn có Trang Du thiếu gia.” Nhâm Tam trả lời.

Mộ Thần nhíu mày không hiểu, “Bọn họ? Bọn họ tới làm gì?”

Nhâm Tam lắc đầu, “Không biết ạ.”

Mộ Thần vuốt ngón tay, nói: “Nếu đến, vậy đi gặp thôi.”

Nhâm Tam gật đầu, “Vâng.”

Trần Mạc Nhiên vừa nhìn thấy Mộ Thần đi ra thì liền châm chọc khiêu khích: “Mộ Thần, ngươi thoạt nhìn không tồi nha! Không thiếu tay thiếu chân, hình như còn béo hơn trước nữa.”

Trần Mạc Nhiên nguyên bản tưởng rằng Mộ Thần bị Trang Du cự

tuyệt, cảm thấy mất mặt, sẽ thương tâm muốn chết, nào biết Mộ Thần thoạt nhìn thần thái sáng láng, cả người khác hẳn lúc trước.

Mộ Thần nói với Trần Mạc Nhiên: “Nếu ngươi hy vọng ta thiếu tay, thiếu chân, vậy thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi.”

https://thuviensach.vn

Trang Du nhìn hai người đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm, cười xấu hổ nói: “Mộ Thần, Mạc Nhiên hắn không có ý này.”

Mộ Thần nhún vai, “Không sao cả.”

Trang Du mím môi, nói: “Chuyện lần trước, ta thật xin lỗi.”

Mộ Thần lắc đầu, “Chuyện tình cảm là ngươi tình ta nguyện, ngươi không thích ta, vậy cự tuyệt ta là đúng.”

Trang Du nhìn Mộ Thần, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm.

Trần Mạc Nhiên cau mày, “Mộ Thần! Trang Du thấy ngươi nhiều ngày như vậy mà còn chưa tới võ viện, hắn lo lắng cho ngươi mới đến gặp ngươi, ngươi không nên lạnh nhạt như vậy!”

Mộ Thần: “…” Lạnh nhạt? Hắn có lạnh nhạt sao? Hắn nhiều nhất chỉ

là không có cái dạng hỏi han ân cần, nịnh nọt lấy lòng Trang Du giống trước kia thôi!

Trang Du bất đắc dĩ nhìn Trần Mạc Nhiên, cầm tay Trần Mạc Nhiên rồi nói: “Mạc Nhiên, ngươi đừng như vậy.”

Trần Mạc Nhiên cười cười với Trang Du, rồi cho Mộ Thần một ánh mắt cảnh cáo.

Trang Du hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Mộ Thần, “Thần thiếu, ngươi có biết chuyện hội đấu giá của khu đấu giá Tế Nguyệt không?”

Mộ Thần gật đầu, “Biết, là đại hội đấu giá mỗi năm một lần của khu đấu giá Tế Nguyệt đúng không? Nghe nói lần đấu giá hội này sẽ xuất hiện không ít thứ tốt, chỉ là gần đây ta có chút thiếu tiền, hơn phân nửa chỉ có thể ngồi nhìn.”

https://thuviensach.vn

Trang Du mím môi, cười gượng, “Ngồi nhìn được thêm kiến thức cũng tốt.”

Trong lòng Trang Du hiện lên sự mất mát, Mộ Thần thật sự không giống trước kia nữa rồi, nếu là trước kia, người này chỉ sợ đã đuổi theo mình hỏi trong hội đấu giá có thứ gì mình thích không…

Trần Mạc Nhiên ngạc nhiên nói với Mộ Thần: “Ngươi thiếu tiền?

Không thể nào, phụ thân ngươi là luyện đan sư đó, ngươi sao lại có thể

thiếu nguyên thạch chứ?”

Mộ Thần cười khổ, “Của phụ thân là của phụ thân, mà của ta là của ta.

Ta thiếu nguyên thạch thì có gì kỳ quái sao?”

Trần Mạc Nhiên cười nhạo một tiếng, “Ngươi thật đúng là vô dụng, không có nguyên thạch thì có thể nghĩ biện pháp mà.”

Mộ Thần hỏi Trần Mạc Nhiên: “Trần thiếu có đề nghị gì sao?”

Trần Mạc Nhiên cười nói: “Phụ thân ngươi là luyện đan sư mà, hắn luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, ngươi tùy tiện lấy đi một hai viên đi bán thì ngươi sẽ có tiền thôi.”

Sắc mặt Trang Du biến đổi, “Mạc Nhiên! Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Đan dược sao lại có thể tùy tiện bán.”

“Đúng vậy! Trần huynh, ngươi thật biết nói giỡn, đan dược của phụ

thân ta, ta sao có thể tùy tiện lấy ra bán được!” Mộ Thần không cho là đúng nói.

Trần Mạc Nhiên cười ha ha, “Ta chỉ đùa một chút mà thôi.”

Mộ Thần cúi đầu che giấu tia hàn quang trong mắt, Trần Mạc Nhiên nói lời đó là do ngẫu nhiên hay là có người sắp xếp? Thấy thế nào cũng https://thuviensach.vn

không giống như trùng hợp!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

14. Chương 14: Cánh Bướm

“Thiếu gia, chuyện hội đấu giá của Tế Nguyệt, ngài biết không?” Trần Đạt hỏi.

Diệp Thạch nói: “Trần thúc, ngài đừng gọi con là thiếu gia! Con hiện tại chỉ là một tên chặt thịt, ngài lại gọi con là thiếu gia, đây không phải là rất kỳ quái sao?”

Trần Đạt xấu hổ cười, “Đây là thói quen, nếu ta không gọi ngài là thiếu gia, vậy ta nên gọi ngài là gì?”

Diệp Thạch nhún vai, “Gọi con là Thạch Đầu đi.”

“Này không tốt lắm đâu…” Trần Đạt khó xử nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Không có gì không tốt cả! Rụng lông thì phượng hoàng cũng không bằng gà, mà con nguyên bản cũng không phải là cái gì phượng hoàng, gọi Thạch Đầu là được.”

Trần Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngài đừng nói thế.”

Diệp Thạch chẳng hề để ý nhún vai.

“Ừm, …Thạch Đầu, hội đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu rồi đấy, nghe nói trong đó có không ít thứ tốt.” Trần Đạt nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch khẽ hừ một tiếng, “Thứ tốt có nhiều thì có ích lợi gì, con cái gì cũng mua không nổi, vé vào cửa đã cần tới mười nguyên thạch, đây là giựt tiền!”

Diệp Thạch bất mãn cắn môi, y hiện tại làm trong tửu lâu, một ngày được một nguyên thạch, một tháng cũng mới chỉ được ba mươi nguyên thạch, căn bản là không đủ dùng.

Trần Đạt suy tư một chút, “Thiếu gia, kỳ thật tốn chút nguyên thạch đi cho biết cũng tốt, Mộ Thần thiếu gia hẳn cũng sẽ tới hội đấu giá. Chúng ta nếu đi tới đó, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mặt hắn…”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, nói: “Con tốn mười nguyên thạch chỉ để nhìn tên bại gia tử kia? Mặt mũi của hắn cũng thật lớn. Chắc con điên rồi ấy mới có thể tốn nguyên thạch đi nhìn hắn!”

Trần Đạt: “…”

Mộ Thần nằm trên giường, ở đầu giường có một quyển Hóa Cốt Công.

Hóa Cốt Công có thể biến thân thể nhỏ lại, nếu muốn ẩn nấp thân phận thì có thể dùng Hóa Cốt Công thu nhỏ lại thân thể, thậm chí cũng có thể

dùng Hóa Cốt Công thay đổi cốt cách, đạt được mục đích đổi dung nhan.

Thân thể Mộ Thần một tấc một tấc biến nhỏ lại, biến thành bộ dáng sáu bảy tuổi.

Sau đó, thân thể Mộ Thần lại chậm rãi lớn hơn, khôi phục thành thân thể vốn có.

Mộ Thần đầy hưng trí, không ngừng thu nhỏ rồi lại biến lớn chính mình.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần từ trong phòng đi ra, Nhâm Tam vừa nhìn thấy Mộ Thần thì không khỏi hoảng sợ, “Thiếu gia, ngài thăng cấp lên chín sao!?”

Mộ Thần gật đầu.

Nguyên bản “Mộ Thần” có thiên phú không tồi, chỉ là tên “Mộ Thần”

kia tự gây sức ép cho thân thể chính mình. Lúc trước Mộ Thần phải tốn một đoạn thời gian để điều dưỡng thân thể và xây lại trụ cột, hiện giờ thân thể

này đã được điều dưỡng tốt, nguyên thạch cũng có đầy đủ, nên thực lực tự

nhiên là nước chảy thành sông mà thăng cấp.

“Thiếu gia, hôm nay Mộ Hồng thiếu gia lại tới, nghe thấy ngài còn đang nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy, bèn ly khai.” Nhâm Tam bẩm báo.

Mộ Thần gật đầu, “Ta biết rồi.” Mộ Hồng gần đây càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, mấy ngày trước, một hạ nhân bên người Mộ Thần lại ngẫu nhiên đề cập tới chuyện đan dược, hẳn là cũng bị mua.

Tên “Mộ Thần” kia không biết, giá trị của Phá Linh Đan ít nhất cũng phải được ba trăm ngàn nguyên thạch, nhưng mà nguyên chủ lại chỉ cầm hai mươi ngàn nguyên thạch đã bán nó đi.

Viên đan dược bị nguyên chủ bán đi lấy nguyên thạch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ rơi vào tay Mộ Viễn Hàng, Mộ Viễn Hàng bởi vậy thăng cấp võ linh, vững vàng áp chế Mộ Viễn Phong.

Có một cánh bướm* như Mộ Thần, Mộ Viễn Phong đã có phòng bị, hết thảy sẽ không giống trong truyện nữa.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

15. Chương 15: Trang Du

Mộ Viễn Hàng lạnh lùng nói với Mộ Hồng: “Mộ Thần đã giao bản đồ

mà chúng ta kẹp trong sách cho Mộ Viễn Phong rồi, hiện tại Mộ Viễn Phong đã có phòng bị với chúng ta.”

Mộ Hồng trừng lớn mắt không dám tin, “Sao có thể?”

Mộ Viễn Hàng hít sâu một hơi, “Chuyện Phá Linh Đan, Mộ Viễn Phong đã có phòng bị, nếu muốn xuống tay lần nữa thì chỉ sợ rất khó khăn.”

Mộ Hồng cắn răng, “Điều đó không có khả năng!” Tên Mộ Thần kia luôn không có đầu óc mà, lần này sao lại đột nhiên thông minh?

“Mộ Thần đã thăng cấp lên võ đồ chín sao.” Mộ Viễn Hàng bỗng nhiên nói.

Sắc mặt Mộ Hồng biến đổi, không tin tưởng hét lên: “Sao có thể?!!!”

Mộ Thần chỉ mới vừa thăng cấp võ đồ tám sao, giờ mới qua vài ngày liền lên chín sao?

Mộ Viễn Hàng đỡ trán, nói: “Mộ Thần từ sau khi bị Trang Du cự tuyệt thì tâm tính liền biến lớn, hiện tại không thể khinh thường hắn được!”

Mộ Hồng cắn chặt răng, “Bị Trang Du cự tuyệt thì kích thích Mộ Thần lớn vậy sao?”

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Hàng nhún vai, “Ai biết được, nhưng tên Trang Du kia đích thật là một nhân tài, người bị hắn mê muội có không ít đâu.”

… …

“Thạch Đầu, tiền thính có vài vị khách nhân đặc biệt vừa đến, ngươi mau chân lên nhìn đi.” Gã sai vặt rửa đồ ăn A Mộc đi tới nói.

Diệp Thạch nhìn người tới, nhăn mày hỏi: “Người tới là ai?”

“Trang Du dẫn theo vài người tới đây, đều là thiếu niên nổi tiếng tài giỏi của thành chúng ta. Trang Du thiếu gia cũng thật bản lĩnh, mỗi lần mang người tới đều không giống cũ, nhưng mà điều kiện lại tốt như nhau.”

A Mộc ghen tị nói.

Sắc mặt Diệp Thạch hơi đổi, hỏi: “Diện mạo của Trang Du rất xinh đẹp sao?”

A Mộc gật đầu, “Tất nhiên là xinh đẹp rồi, bằng không người bên cạnh hắn cũng không đến mức thay đổi một người lại một người.”

Sắc mặt Trần Đạt cũng hơi đổi, hỏi: “Mộ Thần Mộ thiếu có ở đấy không?”

A Mộc lắc đầu nói: “Hắn không có ở đấy. Mà nói đến cũng kỳ quái, Mộ Thần thiếu gia gần đây vẫn không lộ diện, trước kia hắn thích nhất chính là đùa giỡn người ta, gần đây lại an phận đến mức có chút không giống hắn.”

Trần Đạt nhìn A Mộc, không ngừng cố gắng hỏi: “Hắn gần đây đang làm gì?”

A Mộc lắc đầu nhún vai, “Ai biết được.”

https://thuviensach.vn

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch một cái, hỏi: “Thạch Đầu, con có muốn đi không?”

Diệp Thạch chắc như đinh đóng cột mà lắc đầu, “Không đi!” Lén lút nhìn người trong lòng của Mộ Thần, chuyện ngu xuẩn như thế, y mới mặc kệ!

Trần Đạt bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Diệp Thạch.

“… …” jv2412

Trang Du ngồi cạnh bàn, chung quanh vây quanh một vòng thiếu niên.

“Trần huynh, gần đây không thấy Mộ huynh, hắn đang làm gì vậy?”

Tôn Vũ tò mò hỏi.

Trần Mạc Nhiên cười lạnh, “Người này gần đây học đại cô nương tránh trong nhà, cũng có lẽ là tránh trong nhà sinh hài tử rồi.”

Tôn Vũ cười nói: “Trần huynh thật biết nói đùa.”

“Chuẩn bị tới đấu giá hội rồi, Mộ Thần chắc sẽ xuất hiện thôi.” Tôn Vũ nói.

Trần Mạc Nhiên gật đầu, “Chắc vậy đi.”

“Không biết trên người Mộ Thần có bao nhiêu nguyên thạch, vài người chúng ta gom lại, nói không chừng có thể mua được Băng Liên Thủy.” Tôn Vũ nghĩ nghĩ.

Trang Du muốn Băng Liên Thủy, nhưng mà thật sự là quá mắc, bọn họ

muốn làm mỹ nhân vui vẻ, nhưng đại giới lại quá lớn, chịu không nổi!

Trang Du xấu hổ cười, “Làm phiền mọi người vì Trang Du hao tâm tổn trí, Băng Liên Thủy quá mắc, mọi người không cần tiêu pha đâu.”

https://thuviensach.vn

Tôn Vũ không cho là đúng, nói: “A Du, ngươi đừng nói như vậy, có cơ hội thì mọi người liền tranh thủ một chút.”

Trang Du cúi đầu cười ngại ngùng.

“Kỳ thật, Mộ Viễn Phong là luyện đan sư, Mộ Thần chỉ cần tùy tiện bán hai viên đan dược của phụ thân hắn là có thể gom đủ nguyên thạch rồi, chỉ là người này gần đây quá keo kiệt!” Trần Mạc Nhiên tức giận nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

16. Chương 16: Lần Đầu Gặp

Trang Du cúi đầu, tâm tình nhịn không được mà suy sụp.

Người vây quanh hắn không ít, bọn họ đều thập phần ân cần với hắn, nhưng quyết tâm vì hắn vung tiền như rác lại không có.

Lúc trước, thời điểm hắn không cần Mộ Thần, Mộ Thần lại cả ngày vây quanh hắn.

Hiện tại hắn cần người này, Mộ Thần lại trốn vô tung vô ảnh, Trang Du nhịn không được mà hậm hực.

Diệp Thạch trốn ở một bên, trộm nhìn Trang Du.

Diệp Thạch nguyên bản không muốn tới đây, nhưng mà không lay chuyển được Trần Đạt, y quyết định đi tới nhìn trộm vài lần, kỳ thật trong lòng Diệp Thạch cũng có chút tò mò, người Mộ Thần thích là cái dạng người gì.

Diệp Thạch liếc mắt một cái đã nhận ra Trang Du.

Trang Du là song nhi, tuy rằng song nhi cũng là nam nhân, nhưng mà diện mạo thì vẫn có khác biệt nhất định với nam nhân, diện mạo của đại đa số song nhi đều ôn nhu.

Diệp Thạch thấy Trang Du được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, tâm tình nhịn không được có chút khác thường. Đích thật là https://thuviensach.vn

người như ngọc lưu ly, diện mạo như vậy, khó trách Mộ Thần sẽ động tâm.

“Nhạc Hà tửu lâu.” Mộ Thần nhìn tên tửu lâu, thấp giọng lẩm bẩm.

Tửu lâu này là một gian tửu lâu mà nguyên chủ thích nhất, đồ ăn bên trong có giá trị xa xỉ, nhưng cũng thập phần mỹ vị, hơn nữa, trong tửu lâu này có rất nhiều món ăn đều là dùng thịt yêu thú làm, ăn còn có thể cường thân kiện thể.

“Thiếu gia, ngài muốn vào đây ăn một bữa sao?” Nhâm Tam hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Ừ.”

“… …”

“Nhìn xem là ai kìa, đây không phải là Mộ Thần Mộ thiếu sao? Rốt cục lộ diện rồi sao?” Trần Mạc Nhiên thấy Mộ Thần thì không khỏi kêu lên.

Mộ Thần nhìn thấy Trang Du cùng Trần Mạc Nhiên, trong lòng có chút dị thường.

Hắn đã hết sức tránh đi Trang Du, nhưng mà vẫn trốn không thoát vận mệnh này, vẫn phải gặp gỡ.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần vào đây, không khỏi sửng sốt một chút.

“Ồ, Mộ Thần thiếu gia cũng xuất hiện.” A Mộc nói thầm.

Diệp Thạch bị A Mộc đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, “Sao ngươi lại tới đây?”

A Mộc nhún vai, “Sau bếp không có việc gì nên ta đến xem tình hình.

Mộ Thần thiếu gia càng ngày càng soái nha.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần trước kia chọi gà cưỡi ngựa, ăn chơi đàng điếm, trêu hoa ghẹo nguyệt, dáng vẻ lưu manh. Hiện tại bên trong thay đổi, cả người đều trở nên dương quang sáng lạn.

“Cũng chỉ như vậy mà thôi, có chỗ nào soái?” Diệp Thạch cắn môi nói.

A Mộc liếc mắt nhìn Diệp Thạch, bĩu môi nói: “Thạch Đầu, ánh mắt ngươi thật cao!”

Diệp Thạch đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Vốn là không ra làm sao.”

Mộ Thần vừa đi vào tửu lâu liền phát hiện Diệp Thạch và A Mộc, sau khi xuyên tới đây, linh hồn lực của Mộ Thần liền dung hợp với nguyên chủ, sau khi linh hồn dung hợp thì linh hồn lực của Mộ Thần trở nên dị thường hùng hậu, thế cho nên, lời Diệp Thạch nói với A Mộc, Mộ Thần nghe được nhất thanh nhị sở.

“Thạch Đầu, Mộ thiếu hình như đang nhìn qua bên chúng ta, hắn đang nhìn chúng ta sao?” A Mộc kích động.

“Hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua bên này mà thôi!” Diệp Thạch không cho là đúng nói.

Diệp Thạch cắn môi, vừa rồi Mộ Thần nhìn qua y, y đã bị hoảng sợ

một chút, cũng may Mộ Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt đi.

Diệp Thạch thầm mắng mình không có tiền đồ, không phải chỉ là một tên Mộ Thần thôi sao? Có cái gì mà sợ!

Mộ Thần hơi hơi nhếch khóe miệng, thầm nghĩ dị thế này có thật nhiều mỹ nam, một gã sai vặt trong tửu lâu cũng có tư sắc xuất chúng như

vậy! Rất hợp khẩu vị mình!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

17. Chương 17: Nhìn Trộm

“Mộ thiếu, gần đây ngươi đang bận rộn chuyện gì vậy? Chúng ta giờ

mới gặp được ngươi đó.” Trang Du chớp chớp mắt hỏi.

“Gần đây ta đang học luyện đan với phụ thân.” Mộ Thần nhấp một ngụm trà, không mặn không nhạt nói. jv2412

Trang Du hơi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, nếu là trước đây, Mộ Thần vừa nghe thấy câu hỏi của hắn thì biểu tình sẽ như thụ sủng nhược kinh, sẽ nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng hắn.

Loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này, chơi một hai lần coi như mới mẻ, nếu như đùa nhiều, sẽ khiến cho người khác chán ghét.

Trần Mạc Nhiên cười nhạo một tiếng, “Từ lúc nào mà ngươi lại cảm thấy hứng thú với luyện đan vậy? Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là luyện đan sư thì ngươi có thể trở thành luyện đan sư, việc luyện đan này cũng không phải người bình thường có thể làm đâu!”

Mộ Thần thản nhiên cười, “Ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi.”

“Thần thiếu, ngươi đã là võ đồ chín sao rồi!?” Tôn Vũ chăm chú quan sát Mộ Thần, bỗng kinh ngạc thốt lên.

Trong mắt Trần Mạc Nhiên hiện lên một tia hàn quang, hắn bây giờ

vấ̃n chỉ là võ đồ tám sao. Trên con đường tu luyện, hắn vẫn luôn vững vàng https://thuviensach.vn

áp Mộ Thần một bậc, không nghĩ tới Mộ Thần im hơi lặng tiếng lại vượt mặt hắn, tâm tình Trần Mạc Nhiên nhất thời loạn thành một đoàn.

d.u.n.g.v.u.2.4.1.2

“Mộ Thần, đừng nói là ngươi ăn dược đi? Chúng ta vẫn còn đang ở

cảnh giới võ đồ, ăn nhiều dược vật thì sau này sẽ xong đời đấy.” Trần Mạc Nhiên chuyển mắt rồi nói.

Đôi mắt Mộ Thần xẹt qua một tia sát khí, “Thật sự là cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta biết đúng mực.”

Trần Mạc Nhiên nhún vai, “Đừng luôn có thái độ này với ta, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi.”

Mộ Thần cười cười từ chối cho ý kiến.

“Mộ Thần, hiện giờ ngươi có bao nhiêu nguyên thạch?” Trần Mạc Nhiên hỏi.

Mộ Thần nâng mắt nói: “Không nhiều lắm.” dung.vu Trần Mạc Nhiên liếc mắt nhìn Trang Du một cái, sau đó nói với Mộ

Thần: “A Du muốn Băng Liên Thủy. Bây giờ ngươi có bao nhiêu nguyên thạch, cho ta mượn trước đi, chờ ta có nguyên thạch sẽ trả lại ngươi.”

Mộ Thần liếc mắt nhìn Trần Mạc Nhiên, “Trần huynh, ngươi quá coi trọng ta rồi, ta có thể có bao nhiêu nguyên thạch chứ.”

Trang Du muốn Băng Liên Thủy thì có liên quan cái lông gì tới hắn sao! Trong nguyên văn Trang Du vẫn luôn chán ghét Mộ Thần bám riết không tha. Mộ Thần bị người giết, có thể nói đó là kết quả do Trang Du trợ

giúp! Mộ Thần hắn một chút cũng không muốn để cho Trang Du có được Băng Liên Thủy, Trang Du càng mạnh, nguy hiểm của hắn càng lớn.

https://thuviensach.vn

Trần Mạc Nhiên không cho là đúng, “Phụ thân ngươi không đau lòng ngươi sao? Ngươi nói với phụ thân là ngươi muốn, phụ thân ngươi chẳng lẽ

sẽ không cho?”

Mộ Thần là con trai độc nhất của Mộ Viễn Phong, mà phụ thân của Trần Mạc Nhiên lại có vài đứa con, Trần Mạc Nhiên tuy rằng sống không tồi, nhưng không phải là đứa được coi trọng nhất, trong lòng Trần Mạc Nhiên vẫn luôn đố kỵ với Mộ Thần, bởi vì đãi ngộ của Mộ Thần tốt hơn hắn nhiều lắm.

“Nguyên thạch của phụ thân ta cũng không phải là gió thổi tới, sao lại có thể tùy tiện cho ta?!” Mộ Thần phản bác lại.

“Mộ Thần, có phải ngươi không muốn hỗ trợ không?!” Trần Mạc Nhiên hỏi.

Mộ Thần nhún vai, “Không phải là ta không muốn hỗ trợ, mà là không có lực.”

Diệp Thạch tránh trong chỗ tối, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên Mộ Thần.

Mộ Thần đưa mắt nhìn thoáng qua nơi Diệp Thạch đang núp, Diệp Thạch thấy ánh mắt Mộ Thần chuyển tới đây, trên mặt bỗng nhiên hiện lên hai luồng đỏ ửng.

Mộ Thần quan sát Diệp Thạch, nhịn không được mà cười một chút.

Diệp Thạch cắn môi, sắc mặt lại đỏ hơn. jun vu 2412

Trần Đạt thấy Diệp Thạch đã đi về thì chạy tới hỏi: “Thế nào rồi?

Thấy được Mộ Thần Mộ thiếu chưa? Con thấy thế nào?”

“Rất không xong!” Diệp Thạch bĩu môi nói.

https://thuviensach.vn

“Không xong? Sao lại không xong?” Trần Đạt hỏi.

Diệp Thạch bĩu môi, lắc ngón tay nói: “Hắn không biết xài tiền như

thế nào mà đều tiêu hết, ngay cả tiền lấy lòng cũng không có. Người bên cạnh Trang Du nhiều như vậy, hắn muốn tay không bắt sói sợ là không có khả năng.”

Trần Đạt cười nói: “Xem ra là Mộ Thần không có cảm giác với Trang Du.”

Diệp Thạch chống tay, nói: “Cứ cho là hắn không có cảm giác với Trang Du thì còn có những người khác mà.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

18. Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

Mộ Thần và đám người Trần Mạc Nhiên tan rã trong không vui, ngồi trong xe ngựa, Mộ Thần che dấu sắc mặt.

Trang Du đích thật là một người không đơn giản, cũng bởi vì hắn không nguyện ý bỏ ra nguyên thạch mà sắc mặt những người khác nhìn hắn đều không tốt, hắn chắc chắn lúc ấy đã bị vài người ghi hận. dung vu Lực kêu gọi của Trang Du thật lớn, nếu hắn thật sự kết thù với Trang Du, có lẽ không cần chờ ba năm, ngay lập tức sẽ có hộ hoa sứ giả của Trang Du tới giải quyết hắn.

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Cần phải có thực lực! Nếu hắn đủ mạnh mẽ, vậy sẽ không cần phải cố kỵ này nọ nữa!

Mộ Thần lấy một quyển sách tên Bách Quyết Luyện Thể trong nhẫn không gian ra.

Tố chất thân thể của “Mộ Thần” không tốt, Mộ Viễn Phong trăm phương nghìn kế vì “Mộ Thần” tìm quyển Bách Quyết Luyện Thể này, hy vọng có thể trợ giúp “Mộ Thần” rèn luyện thân thể. Tuy quyển Bách Quyết Luyện Thể này tu luyện rất có hiệu quả, nhưng cũng hết sức thống khổ.

“Mộ Thần” tu luyện một hai lần liền không ngừng kêu khổ, sau đó liền bỏ

quyển pháp quyết này xuống dưới đáy hòm.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, nguyên chủ đúng là không hiểu nỗi khổ tâm của Mộ

Viễn Phong. Theo như hắn biết được, Mộ Viễn Phong vì quyển Bách Quyết Luyện Thể này mà đã lao lực tâm cơ, nếu không phải như thế thì nói không chừng Mộ Viễn Phong đã thăng cấp thành võ linh rồi.

Mộ Thần vuốt ve luyện thể quyết trong tay, đôi mắt có chút lạnh, quyển Bách Quyết Luyện Thể trên tay Mộ Thần bây giờ chỉ là thượng quyển, tuy rằng chỉ là thượng quyển, nhưng pháp quyết này cũng rất không đơn giản, hơn nữa lai lịch bất phàm.

Hai năm sau, sẽ có một thiếu niên kinh thải tuyệt diễm đi tìm kiếm quyển sách này, mà người này lần đầu gặp Trang Du, Trang Du và người nọ liền nhất kiến chung tình, hai người hoả tốc thông đồng nhau, người nọ

chính là chính quy công của Trang Du – Lục Nghêu. Trang Du sẽ ngẫu nhiên biết người trong lòng đang tìm kiếm Bách Quyết Luyện Thể, mà Trang Du lại cũng ngẫu nhiên biết được Mộ Thần có thứ này.

Không đành lòng người tài giỏi không được trọng dụng, căn cứ theo nguyên tắc tận dụng mọi thứ, Trang Du hướng Mộ Thần hỏi, ý muốn có quyển sách này.

Vì lấy lòng Trang Du, Mộ Thần sẽ thuận lý thành chương giao ra Bách Quyết Luyện Thể, thành toàn cho Trang Du.

Mộ Thần khép lại luyện thể quyết trên tay, trong mắt nổi lên sắc lạnh, chó má!

“Nhâm Tam!” Mộ Thần vén rèm lên gọi một tiếng.

Nhâm Tam quay đầu hỏi Mộ Thần: “Thiếu gia, có chuyện gì không ạ?”

“Không quay về nữa, chúng ta tới khu giao dịch yêu thú.” Mộ Thần nói. Tu luyện Bách Quyết Luyện Thể cần một lượng lớn máu của yêu thú, https://thuviensach.vn

Mộ Thần phải tới đó mua sắm.

Nhâm Tam gật đầu, “Vâng!”

… …

“Thạch Đầu, chủ trù tìm ngươi kìa.” A Mộc hâm mộ nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch thuần thục phân loại tốt thịt trên tay, hình dạng lớn nhỏ

của mỗi khối thịt cơ hồ đều cùng một dạng, có thể nói là nghệ thuật.

Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi: “Chủ trù tìm ta? Tìm ta làm gì cơ?”

A Mộc lắc đầu, “Không biết! Ngươi đi gặp thì biết.”

Trong thế giới này địa vị của linh đầu bếp phi thường cao, trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng có chút cuồng bạo, ăn nhiều sẽ dễ tổn thương thân thể. Linh đầu bếp chẳng những có thể làm ra thức ăn có hương vị

thơm ngon, còn có thể làm cho năng lượng trong thịt yêu thú trở nên ôn hòa hơn.

Càng là linh đầu bếp cấp cao, thì càng có thể xử lý thịt yêu thú cấp bậc càng cao.

“Thạch Đầu!” Uông Luân quay đầu gọi Diệp Thạch một tiếng.

Diệp Thạch chà xát tay, có chút khẩn trương hỏi: “Chủ trù, ngài tìm ta sao?”

Uông Luân cười nói: “Không cần phải khẩn trương như vậy, ta nghe nói ngươi có thể phân biệt chất thịt yêu thú?”

Diệp Thạch hơi xấu hổ đáp lời: “Ta chỉ có thể thô sơ phân biệt một ít, hơn nữa còn thường xuyên tính sai.”

https://thuviensach.vn

Uông Luân cười nói: “Không cần khiêm nhường như thế, theo ta thấy, ánh mắt của ngươi đã rất tốt rồi.”

Diệp Thạch ngại ngùng cười, “Đa tạ tiền bối.”

“Ta muốn ra ngoài mua một ít yêu thú để làm đồ ăn, ngươi đi cùng ta đi.” Uông Luân cười nói.

Diệp Thạch mở to mắt hỏi: “Ta có thể chứ?”

“Đương nhiên.” Uông Luân cười ôn hòa.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

19. Chương 19: Khu Giao Dịch

Mộ Thần đầy hưng trí đi dạo trong khu giao dịch yêu thú.

“Heo hàng chính tông Hương Sơn mới tới đây! Nhìn xem, mấy con heo này đều rất khỏe mạnh, thịt này cam đoan ngon miệng!”

“Tam Hoa Kê, bán giá tiện nghi, bán giá tiện nghi đây! Còn mười con cuối cùng, một nguyên thạch một con đây!” d.u.n.g.v.u

“Tinh phẩm mỏ Hạc Quy đây! Lợi âm bổ dương! Hai nguyên thạch một cái đây! Mau tới đoạt, mau tới mua này!”

Yêu thú trong khu giao dịch nhiều nhất là cấp một, tương đương với nhân loại cấp bậc võ đồ.

Đương nhiên, chỉ cần ngươi có tiền thì muốn mua yêu thú cấp hai cũng không phải việc khó, bình thường trên chân yêu thú cấp hai sẽ có một cái vòng, vòng kia làm cho yêu thú mất đi lực công kích.

… …

“Nghe nói Mộ Thần thiếu gia cũng đang ở trong đây, vị đại thiếu gia này gần đây thay đổi không ít, thực lực cũng từ võ đồ bảy sao tăng lên võ đồ chín sao.” Uông Luân cười nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Chỉ là cvõ đồ chín sao mà thôi, thiếu gia nhà người khác ở tuổi này, phàm là có ý chí một chút thì đã sớm là võ https://thuviensach.vn

giả rồi.”

Diệp Thạch y nếu như có mệnh tốt giống như Mộ Thần, vậy y bây giờ

tuyệt đối không chỉ là võ giả hai sao, ít nhất cũng là năm sao rồi ấy.

Uông Luân cười nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, ngươi tựa hồ có chút thành kiến với Mộ Thần thiếu gia?”

Diệp Thạch xấu hổ cười, “Không có…”

“Thạch Đầu, tư chất của ngươi không tồi, có từng suy nghĩ tới việc gia nhập một thế gia chưa?” Uông Luân hỏi.

Diệp Thạch mím môi, “Ta không thích bị câu thúc lắm…”

Diệp Thạch cắn răng, tình cảnh của y tại Diệp gia rất gian nan, Diệp Thạch cũng từng suy xét qua việc rời đi Diệp gia rồi gia nhập gia tộc khác.

Nhưng mà, không quản y ở trong Diệp gia không được sủng ái như thế nào, trên người y đều đã có dấu hiệu của Diệp gia, gia tộc khác sẽ không dễ

dàng tiếp nhận y, cho dù có tiếp nạp y thì cũng sẽ không chân chính tín nhiệm.

Huống chi, y không chỉ là người của Diệp gia, y còn là vị hôn thê của Mộ Thần!

Diệp Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Thần.

Thời điểm Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, Mộ Thần như có cảm giác mà quay đầu lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt Diệp Thạch.

Vừa nhìn thấy Diệp Thạch, Mộ Thần không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười thật tươi với Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn răng, hung hăng trừng Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhướng mày có chút không hiểu, tục ngữ nói ‘vươn tay không đánh kẻ mặt cười’, câu này trên địa cầu là đạo lý thông dụng, nhưng đến nơi này lại không được là sao?

“Thiếu gia, ngài đắc tội song nhi kia sao?” Nhâm Tam hỏi.

Mộ Thần nhướng mày hỏi: “Đó là song nhi?”

Nhâm Tam gật đầu, “Đúng ạ, tuy rằng diện mạo có hơi tuấn lãng một chút, nhưng mà đúng thật là song nhi!”

Mộ Thần nhíu mày, “Vậy à? Thật sự không đoán ra.”

“… …”

“Mộ Thần hắn tới đây làm gì? Mua một con yêu thú, tặng cho người trong lòng sao?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Uông Luân thản nhiên nói: “Nghe nói là tới thu mua máu yêu thú.”

“Máu yêu thú? Để làm huyết đậu hũ à?” Diệp Thạch nói thầm.

Huyết đậu hũ là món ăn mà Diệp Thạch thập phần thích. Diệp Thạch từ nhỏ rất ít khi được ăn thịt yêu thú, may mắn là đầu bếp của Diệp gia có quan hệ không tồi với Diệp Thạch, làm rất nhiều huyết đậu hũ cho Diệp Thạch ăn.

Uông Luân lắc đầu, “Không giống như dùng để làm huyết đậu hũ, số

lượng mua quá lớn.”

Diệp Thạch mím môi, “Vậy à…”

… …

https://thuviensach.vn

“Thiếu gia, mười cân máu heo, mười cân máu rắn, mười cân máu gà, mười cân máu dê, mười cân máu hổ mà ngài muốn, tổng cộng hai trăm nguyên thạch.” Nhâm Tam nói với Mộ Thần.

Mộ Thần híp mắt hỏi: “Mắc như vậy sao?”

Nhâm Tam gật đầu trả lời: “Vâng ạ, giá của máu hổ tương đối mắc.”

Mộ Thần gật đầu, “À…” Tu luyện đúng là đốt tiền! Tu luyện Bách Quyết Luyện Thể cần có máu yêu thú rèn luyện thân thể, mà máu hổ là phải có.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

20. Chương 20: TạT Nước LạNh

Diệp Thạch nhìn Tam Hoa Kê trong lồng sắt, đôi mắt hơi lóe lên.

Diệp Thạch rất thích ăn gà, lúc mẫu phụ của Diệp Thạch còn sống, Diệp Thạch cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặm một cái đùi gà tươi ngon nhiều mỡ, đoạn thời gian đó là đoạn thời gian mà Diệp Thạch hạnh phúc nhất, Diệp Thạch mỗi lần hồi tưởng về những ngày đó thì đều nhịn không được mà cong khóe miệng.

“Em thích con Tam Hoa Kê này sao? Ta mua cho em ha?” Mộ Thần đứng bên cạnh Diệp Thạch, ân cần hỏi.

Diệp Thạch đang lâm vào hồi ức lại bị Mộ Thần làm thất kinh một chút, Mộ Thần mỉm cười nhìn Diệp Thạch, hỏi lại lần nữa: “Thích không?

Ta tặng cho em.”

Nghe thấy lời nói của Mộ Thần, trên mặt Diệp Thạch hiện lên sự phẫn nộ.

“Thủ đoạn này của ngươi nên lưu lại để dỗ dành người trong lòng ngươi đi, ta không có thích bộ dáng này của ngươi đâu!” Diệp Thạch hùng hổ nói với Mộ Thần.

Mộ Thần có chút vô tội nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch hung hăng trừng Mộ Thần, sau đó xoay người rời đi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần có chút đau đầu, gãi gãi đầu, lúc còn trên địa cầu, đồng tính luyến ái không được đại đa số người tiếp thu, Mộ Thần chỉ có thể lén lút mơ mộng với mấy soái ca trên tạp chí. Đến dị giới, phát hiện thế giới này dân phong cởi mở, tình yêu của nam nam cũng rất bình thường, Mộ Thần nhất thời mừng rỡ như điên.

Đáng thương Mộ Thần kiếp trước chưa từng yêu đương, đời này lại học bộ dáng của nguyên chủ lôi kéo làm quen với người ta, lại bị người ta tạt cho một chậu nước lạnh.

Mộ Thần nhìn Tam Hoa Kê trong lồng sắt, bóp bóp trán, nói chuyện yêu đương thật khó!

Uông Luân tò mò hỏi Diệp Thạch: “Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia nói với ngươi cái gì vậy?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, “Không có gì.”

Tên Mộ Thần hỗn đản này, một con Tam Hoa Kê mới chỉ có một nguyên thạch, Mộ Thần vì những người khác vung tiền như rác, đến phiên y lại chỉ muốn tốn một nguyên thạch? Một nguyên thạch đã muốn thu Diệp Thạch y? Nằm mơ nhá!

Nhâm Tam nhìn bóng dáng Diệp Thạch, hỏi: “Thiếu gia, ngài làm sao vậy?”

Mộ Thần lắc đầu, “Song nhi kia không tồi, chỉ là có hơi hung dữ. Ta vừa rồi muốn tặng cho em ấy một con Tam Hoa Kê, nhưng em ấy lại cự

tuyệt, rõ ràng lúc em ấy nhìn nó thì rất thích mà?”

Nhâm Tam bất đắc dĩ nhìn Mộ Thần, “Thiếu gia, nô tài chưa từng nghe nói qua người nào lại tặng lễ vật cho song nhi là một con gà cả.”

Mộ Thần: “…” Tại không có kinh nghiệm mà!

https://thuviensach.vn

Nhâm Tam nhìn Mộ Thần, nghĩ thầm, từ khi nào mà khẩu vị của Mộ

Thần lại biến đổi rồi?

… …

“Thần đệ, đệ về rồi sao?” Mộ Hồng đi tới hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Ừm.”

“Thần đệ, gần đây Hồng ca có hơi thiếu tiền, đệ có thể cho ta mượn một chút không?” Mộ Hồng hỏi.

Mộ Thần thản nhiên nói: “Ca nói đùa sao? Đệ nào có tiền cho ca mượn.”

Mộ Hồng không cho là đúng, “Thần đệ, lời này của đệ quá không thành thật rồi! Đệ nếu không có nhiều tiền, vậy sao có thể tốn hai trăm nguyên thạch mua nhiều máu yêu thú như thế?!”

“Hồng ca, làm sao ca biết chút máu yêu thú của đệ tốn hai trăm nguyên thạch?” Mộ Thần ra vẻ khờ dại hỏi.

Mộ Hồng chột dạ cười nói: “Ta đoán mà thôi.”

Mộ Thần sùng bái nhìn Mộ Hồng, “Ca đúng là liệu sự như thần.”

Sắc mặt Mộ Hồng có chút không nhịn được, “Thần đệ, đệ cho ta mượn một ít đi, ta gỡ vốn xong liền trả lại cho đệ.”

Mộ Thần lắc đầu nói với Mộ Hồng, “Hồng ca, mười lần đánh cuộc thì chín lần thua, ca vẫn nên kiềm chế chút đi.”

Mộ Hồng yêu thích đánh bạc, còn thường xuyên lôi kéo “Mộ Thần”

đánh chung, “Mộ Thần” thua không ít nguyên thạch, dần dần không có hứng thú đối với việc đánh bạc nữa.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Mộ Hồng đen xuống, “Thần đệ, đệ sao có thể nói như vậy, đệ

đây không phải là đang nguyền rủa ta sao?”

“Thần nhi!” Mộ Viễn Phong đi tới gọi một tiếng. j.u.n.v.u.2.4.1.2

Mộ Hồng nhìn thấy Mộ Viễn Phong thì sắc mặt liền biến đổi, khách sáo vài câu liền ly khai.

Mộ Viễn Phong nhìn bóng dáng Mộ Hồng, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, Mộ Viễn Hàng làm việc càng ngày càng ghê gớm, may mắn Thần nhi của hắn lạc đường biết quay đầu lại.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

21. Chương 21: Vị Hôn Thê

“Thiếu gia, hôm nay ngài gặp được Mộ Thần thiếu gia?” Trần Đạt không chờ được liền hỏi.

Diệp Thạch nhăn mũi nói: “Trần thúc, con không phải đã nói với ngài rồi sao? Đừng gọi con là thiếu gia, gọi con là Thạch Đầu! Ngài gặp qua vị

thiếu gia nào mà lại là một người làm chưa? Đừng để người ta chê cười.”

Trần Đạt tức giận nói: “Ngài đừng đổi đề tài, ngài có phải đã gặp được Mộ Thần thiếu gia rồi đúng không?”

Diệp Thạch bất đắc dĩ gật đầu, “Vâng!”

“Mộ Thần thiếu gia nói thế nào?” Trần Đạt vội vàng hỏi.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Hắn nói hắn muốn tặng một con Tam Hoa Kê cho con.”

“Ngài có nhận không?” Trần Đạt hỏi.

“Không có! Không có công không nhận lộc, vì sao con phải thu con gà mà hắn tặng chứ. Hơn nữa, hắn chỉ tặng một con gà. Hắn chỉ tặng có một con thôi đó. Đúng là quá keo kiệt, con gà nhỏ như vậy, nếu con mà thả

mình ăn, nhất định có thể ăn ba con luôn.” Diệp Thạch tức giận nói.

Trần Đạt: “…”

https://thuviensach.vn

… …

“Phụ thân, ngài tìm con có việc?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong gật đầu, nói: “Đúng là có việc, lúc trước ta đã nói với con về vị hôn thê của con, y đã tới Mặc Thành rồi.”

Mộ Thần nhíu mày, tâm tình nhất thời có vài phần phức tạp.

“Y đến rồi?” Một vị hôn thê chưa từng gặp mặt, Mộ Thần ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ.

Mộ Viễn Phong gật đầu, “Không sai, hơn nữa, đã tới đây không ít ngày.”

“Nếu đến rồi, vậy y sao lại không đến Mộ gia?” Mộ Thần có chút không hiểu hỏi.

Mộ Viễn Phong cười khổ, “Trên thực tế, y đã tới đây, nhưng mà lại để

cho một tên hạ nhân không hiểu chuyện đuổi đi rồi.”

“Y hiện tại ở đâu?” Mộ Thần sửng sốt, cau mày hỏi. Bất kể như thế

nào, đối phương tới cửa, hạ nhân nhà mình lại đuổi bọn họ đi, là Mộ gia bọn hắn đuối lý.

Mộ Viễn Phong lắc lắc đầu, “Y hiện đang ở trong Nhạc Hà tửu lâu chặt thịt, một ngày một nguyên thạch.”

“Nhạc Hà tửu lâu?” Mộ Thần cảm thấy ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ là em ấy? Mộ Thần ở trong lòng lắc lắc đầu, không có khả

năng! Người kia trong truyện chính là bị viết quá xấu, vị hôn thê của “Mộ

Thần” là một song nhi xấu xí không chịu được, “Mộ Thần” lần đầu tiên thấy đối phương, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất đi. Mà em ấy lại có diện mạo tuấn lãng như vậy.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày, “Y không phải là song nhi sao? Sao y lại đi chặt thịt?” Tửu lâu một ngày mới chỉ được một nguyên thạch, đối phương đã túng quẫn đến mức này sao?

Mộ Thần đã sớm nghe nói vị hôn thê này của hắn ở trong gia tộc không được sủng ái, nhưng mà không được sủng tới mức phải tới tửu lâu làm một hạ nhân chặt thịt, Mộ Thần lại không nghĩ tới.

Theo hiểu biết của Mộ Thần, song nhi thế giới này đều không thích xuất đầu lộ diện, một song nhi ở tửu lâu giết heo giết dê, thật sự khó có thể

tưởng tượng.

“Chuyện này thì ta cũng không biết.” Mộ Viễn Phong nói.

“Bất kể thế nào? Tìm thời gian, rồi con tiếp xúc một chút với người ta đi.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần gật đầu, “Vâng, phụ thân.”

“Ta thấy con mua không ít máu yêu thú? Là tính luyện thể sao?” Mộ

Viễn Phong hỏi.

Mộ Thần gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, cảm thán nói: “Con trưởng thành rồi.”

Mộ Viễn Phong mắt thấy luyện thể pháp quyết mà chính mình trăm phương nghìn kế tìm kiếm cho nhi tử lại bị nhi tử lại khinh thường, trong lòng tất nhiên là vô cùng mất mát, nhưng khi thấy nhi tử tu luyện luyện thể

quyết này xác thực rất thống khổ, hắn đành phải mở một con mắt, nhắm một con mắt.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân, con đã lớn như vậy rồi, có thể học được trưởng thành.” Mộ

Thần cười cười nói.

Mộ Viễn Phong nhịn không được vỗ vai Mộ Thần, liên tục tán thưởng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

22. Chương 22: CúT!

Mộ Thần trộn máu yêu thú thành một đống, đổ vào trong thùng gỗ, rồi sau đó ngâm cả người vào trong.

Mộ Thần vừa mới bước vào thùng gỗ, một cơn đau đớn kịch liệt nhanh chóng quét đến, Mộ Thần cắn chặt răng, âm thầm nghĩ, mình kỳ thật không nên oán giận nguyên chủ không có ý tiến thủ, thật sự là quá đau!

Đau đến mức hắn chỉ muốn một chưởng chấm dứt chính mình.

Mộ Thần mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ muốn đập nồi dìm thuyền.

Mộ Thần cắn chặt răng, miễn cưỡng hồi lại thần chí, thực lực của vị

hôn thê chính là võ giả hai sao. Mình muốn đi gặp y thì ít nhất cũng phải tăng thực lực lên tới cấp bậc võ giả mới được, vô luận như thế nào, không thể kém đối phương quá nhiều!

Mộ Thần nhắm mắt lại, dựa theo pháp quyết bắt đầu vận chuyển nguyên lực, năng lực lý giải của Mộ Thần phi thường mạnh, nguyên lực vận chuyển tối nghĩa khó hiểu của Bách Quyết Luyện Thể, đối với Mộ

Thần mà nói không hề khó khăn.

Tinh hoa trong máu yêu thú từ từ dung nhập vào thân thể Mộ Thần, Mộ Thần có thể cảm giác được, khi máu yêu thú tiến vào thân thể, thân thể

của hắn rõ ràng trở nên cường tráng hơn.

https://thuviensach.vn

Tinh hoa của máu yêu thú trong thùng gỗ từ từ tiêu hao, đau đớn cũng dần dần giảm xuống.

Mộ Thần không ngừng vận chuyển nguyên lực, cả người từ từ chìm đắm trong tu luyện, thân thể Mộ Thần bộc phát ra một trận giòn vang, rất nhanh đã tu luyện xong tầng thứ nhất của Bách Quyết Luyện Thể.

Năm canh giờ* sau, tinh hoa của máu yêu thú bên trong thùng gỗ bị

hấp thu hầu như không còn, Mộ Thần nhất thời có loại cảm giác thoát thai hoán cốt.

*1 canh giờ là 2 tiếng => 5 canh giờ là 10 tiếng Mộ Thần từ trong thùng gỗ bước ra, có chút thở dài nhìn máu không còn một chút tinh hoa trong thùng gỗ, liếc mắt một cái, hai trăm nguyên thạch đó! Nguyên thạch nhiều như vậy, trong nháy mắt đã không còn.

Một cỗ cảm giác khác thường truyền tới ngực, trong lòng Mộ Thần mừng thầm một trận, này chắc là —— sắp thăng cấp! Bách Quyết Luyện Thể không hổ là pháp quyết mà chính quy nam chính cũng mơ ước, quả

nhiên lợi hại.

Mộ Thần vung tay lên, năm trăm khối nguyên thạch hiện ra xung quanh Mộ Thần, Mộ Thần nhanh chóng hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch.

Một cỗ nguyên lực nồng đậm nhanh chóng dũng mãnh tiến vào thân thể Mộ Thần.

Nguyên lực dũng mãnh tiến vào thân thể khiến hắn có cảm giác dị

thường tuyệt vời, Mộ Thần cảm thấy mỗi một lỗ chân lông của mình đều thư giãn mở ra, cả người có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên (bay bổng sung sướng =))).

https://thuviensach.vn

Mỗi nguyên thạch bị hấp thu nguyên lực, hóa thành bột phấn.

Mộ Thần phải hấp thu nguyên lực trong hơn ba trăm khối nguyên thạch mới tiến vào cấp bậc võ giả, nhìn nguyên thạch bị tiêu hao không còn, Mộ Thần nhịn không được nhăn chặt mày, tu luyện đúng là đốt tiền!

Từ võ đồ thăng cấp võ giả chỉ là bước đầu tiên, vậy mà đã phải tiêu hao nhiều nguyên thạch như vậy, khó trách tiến độ tu luyện của đám đệ tử nhà giàu đều nhanh hơn nhiều so với đám đệ tử gia tộc bần hàn.

“Kết thúc rồi?” Mộ Viễn Phong đẩy cửa ra, đi vào hỏi.

Mộ Thần trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, Mộ Viễn Phong hẳn là đã sớm ở bên ngoài, xem ra là không yên lòng.

“Đúng vậy, phụ thân.” Mộ Thần nói.

Mộ Viễn Phong đánh giá Mộ Thần, có chút vui mừng nói: “Rốt cục cũng tiến vào võ giả!”

Mộ Thần cười cười, võ đồ tiến vào võ giả cũng không khó, mà loại đệ

tử trong gia tộc tài nguyên sung túc giống bọn họ, chỉ cần tư chất không quá kém, cố gắng tu luyện một hai năm liền có thể trở thành võ giả, có một vài thiếu niên có tư chất xuất sắc, thậm chí chưa vượt qua mười tuổi đã là võ giả. junvu.2412

Mộ Thần cười cười, “Vâng.”

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, nói: “Con nếu không có việc gì thì đi gặp mặt Diệp Thạch đi, nói như thế nào thì y cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của con, cứ luôn giết heo giết dê giúp người ta thì cũng không tốt.”

Mộ Thần gật đầu, “Con hiểu ạ.”

… …

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đi vào Nhạc Hà tửu lâu, vừa lúc nhìn thấy đang Diệp Thạch bưng đồ ăn ra.

“Tiểu ca.” Mộ Thần mỉm cười giữ chặt Diệp Thạch lại.

Diệp Thạch nhíu mày, lắc lắc tay, “Làm gì? Làm gì đấy? Buông ta ra!”

Mộ Thần xấu hổ cười, buông tay ra rồi hỏi: “Ngại ngùng, ta muốn hỏi thăm, em có biết Diệp Thạch không?”

Diệp Thạch đen mặt, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Thần một cái, giọng nói lạnh như băng: “Không biết!”

Mộ Thần nhíu mày, “Không biết? Không thể nào, ta nghe nói y đang ở

trong này mà!”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, tức giận hỏi: “Nghe nói? Ngươi còn nghe nói gì nữa?”

Mộ Thần nhíu mày, nói thầm: “Ta còn nghe nói, diện mạo của y không ra làm sao.” Chẳng lẽ dùng tên giả, Mộ Thần âm thầm nghĩ.

Diệp Thạch đen mặt, một cước đạp Mộ Thần.

“Em sao lại…” Đá ta? Nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Thạch, Mộ

Thần nhịn không được mà chột dạ trong lòng, lời oán giận cũng nói không nên lời.

Diệp Thạch nghiến răng, đỏ mắt hung dữ quát Mộ Thần: “Cút!”

Mộ Thần: “…” j.u.n.v.u.2.4.1.2

“Thạch Đầu, ngươi đang làm gì đấy? Đại sư phụ gọi ngươi kìa.” A Mộc chạy đến nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Em tên là Thạch Đầu? Ủa, em là võ giả hai sao?” Vị hôn thê chưa từng gặp mặt của hắn cũng là võ giả

hai sao, lúc trước Mộ Thần nhìn không ra cấp bậc của Diệp Thạch, sau khi thăng cấp võ giả, ngược lại có thể đã nhìn ra. “Chẳng lẽ em…”

Diệp Thạch gắt gao trừng Mộ Thần, quát lớn: “Cút ngay!”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

23. Chương 23: Thẻ Khách Quý

Diệp Thạch căm giận đi vào sau bếp, Trần Đạt nhìn bộ dáng vừa phẫn nộ vừa ủy khuất của Diệp Thạch, có chút nghi hoặc hỏi: “Thạch Đầu, bị sao vậy?”

Diệp Thạch cắn chặt răng, nói: “Không sao đâu ạ.”

“Thạch Đầu, vừa rồi Mộ Thần thiếu gia nói cái gì với ngươi vậy?” A Mộc trợn tròn mắt, đầy tò mò hỏi.

Diệp Thạch có chút không cao hứng nói: “Không có gì.”

“Thạch Đầu, Mộ Thần lại tới đây sao? Hắn sao lại tới? Có nói gì không?” Trần Đạt sửng sốt một chút, lập tức kích động hỏi.

“Hắn không nói gì.” Diệp Thạch cắn cắn môi nói.

“Thạch Đầu…” Trần Đạt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn chặt răng, có chút tức giận nói: “Hắn nói con xấu.”

Sắc mặt Trần Đạt hơi đổi, thở dài nói: “Được rồi, được rồi, vậy thôi, chúng ta không nghĩ tới hắn nữa.”

Mộ Thần thất hồn lạc phách về tới Mộ gia, Mộ Viễn Phong nhìn sắc mặt Mộ Thần buồn bã thất vọng, tràn đầy mờ mịt, nhăn mày hỏi: “Làm sao https://thuviensach.vn

vậy, Diệp Thạch không tốt? Con không thích y?”

“Không không, em ấy rất tốt, con cảm thấy rất thích hợp.” Mộ Thần vội vàng nói.

Mộ Viễn Phong có chút ngoài ý muốn, “Thật không? Hình như sắc mặt con lại không nói như vậy.”

Mộ Thần ấp úng nói: “Em ấy đúng là rất tốt, nhưng mà, hình như con đã làm sự tình xấu đi rồi….”

Nguyên chủ chết tiệt kia rốt cuộc có thẩm mỹ quan như thế nào vậy!

Tại sao khi nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp như vậy lại bị dọa bất tỉnh?!

Mộ Viễn Phong thấy vẻ mặt Mộ Thần đầy vẻ ngại ngùng thì tươi cười hỏi: “Thật sự thích người ta sao? Không nên miễn cưỡng. Lời đó không phải nói dối?”

Mộ Thần gật đầu, nghiêm túc nói: “Con thật sự rất thích em ấy. Nhưng mà, hình như em ấy có thành kiến rất lớn đối với con.”

Mộ Thần có chút đau đầu, hình như Diệp Thạch rất ghét bỏ bộ dáng của hắn thì phải.

Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, “Nếu thật sự thích thì cứ theo đuổi đi, thành kiến gì đó đều có thể cải biến mà.”

Mộ Thần tươi cười nói: “Cám ơn phụ thân, con sẽ cố gắng.”

… …

“Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia tìm ngươi.” A Mộc đi tới sau bếp nói.

“Kêu hắn cút đi.” Diệp Thạch tức giận nói.

https://thuviensach.vn

A Mộc trừng mắt nhìn, cầu xin nói: “Thạch Đầu, nếu ta kêu Mộ Thần thiếu gia cút, lão bản chắc chắn sẽ kêu ta cút đó, ngươi vẫn nên đi gặp hắn đi, Mộ Thần thiếu gia là nhân vật mà lão bản cũng đắc tội không nổi đâu.”

Diệp Thạch nghiến răng, có chút không cam lòng.

Trần Đạt nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu, ta thấy Mộ Thần thiếu gia rất thành khẩn, con đi gặp người ta đi.”

Diệp Thạch ném dao mổ trên tay, nói: “Vậy được rồi.”

“Thạch Đầu, con rửa tay một chút đã!” Trần Đạt vội vàng nói.

Diệp Thạch không để ý tới Trần Đạt, mang theo một đôi tay đầy vết máu đi ra ngoài.

“Ngươi tìm ta? Có chuyện gì không?” Diệp Thạch hùng hổ đi ra hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn vết máu trên tay Diệp Thạch, trong lòng nhất thời có vài phần cổ quái.

“Hội đấu giá Tế Nguyệt sắp bắt đầu, em có nguyện ý đi cùng ta không?” Mộ Thần hỏi.

“Ta đi làm gì? Một khối nguyên thạch ta cũng không có, ta ngay cả

cửa bán đấu giá còn không thể vào được ấy.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần lấy ra thẻ khách quý đưa cho Diệp Thạch và nói: “Đây là thẻ

khách quý của hội đấu giá, có thẻ khách quý này, trong bất luận thời điểm nào ngươi cũng có thể ra vào hội đấu giá.”

“Đi vào làm gì? Đi vào ta cũng mua không nổi.” Diệp Thạch tức giận nói.

https://thuviensach.vn

“Em thích cái gì, ta mua cho em.” Mộ Thần ân cần nói.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Mộ Thần, “Ngươi là người nào của ta mà ta thích đồ vật gì thì ngươi mua cho ta?”

“Ta là vị hôn phu của em! Chúng ta có hôn ước.” Mộ Thần đương nhiên nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

24. Chương 24: Quan Hệ

Nhận thấy vài ánh mắt của thực khách chung quanh chuyển qua mặt mình, mặt Diệp Thạch nhất thời hồng hồng.

“Câm miệng!” Diệp Thạch quát to, trừng Mộ Thần.

Mộ Thần trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, em đừng hung dữ với ta, ta tốt xấu gì cũng là…”

Diệp Thạch thấy tầm mắt cổ quái mọi người chung quanh liền gấp gáp quát nhẹ: “Câm miệng! Ngươi đi mau! Nếu lại không đi, ta đánh ngươi…”

Mộ Thần quan sát sắc mặt Diệp Thạch rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần quá nóng vội, “Vậy em cầm tấm thẻ này đi, nhớ rõ là phải đi đó.”

Diệp Thạch vốn muốn cự tuyệt, nhưng Mộ Thần đưa thẻ xong liền bước đi, Diệp Thạch đành phải phẫn nộ thu lại thẻ khách quý.

Trần Đạt thấy Diệp Thạch sắc mặt hồng hồng đi tới, nhưng bộ dáng lại không giống như bị đả kích, nhịn không được hỏi: “Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia nói với con cái gì vậy?”

“Hắn mời con đi chung tới hội đấu giá, đây là thẻ khách quý hắn cho con.” Ánh mắt Diệp Thạch hơi mơ màng, như lọt vào sương mù.

Trần Đạt nhìn tấm thẻ trong tay Diệp Thạch, không khỏi nhẹ kêu một tiếng.

https://thuviensach.vn

“Trần thúc, sao vậy ạ?” Diệp Thạch hỏi.

“Tấm thẻ này có vẻ không đơn giản!” Trần Đạt nói.

“Đương nhiên, tấm thẻ này là thẻ khách quý được phát hành số lượng có hạn của hội đấu giá Tế Nguyệt, hẳn là trong tấm thẻ này đã có nguyên thạch.” Uông Luân chọt chọt vài cái trên tấm thẻ, tấm thẻ thủy tinh liền hiện ra trị số một ngàn. “Trong tấm thẻ này có một ngàn, ngươi có thể dùng thẻ này tùy ý mua vật phẩm không vượt qua một ngàn nguyên thạch trong hội đấu giá Tế Nguyệt.”

Diệp Thạch trợn tròn mắt, hỏi: “Một ngàn nguyên thạch?!!!” Y một tháng không ăn uống không mua sắm, cũng chỉ có thể thu được ba mươi nguyên thạch mà thôi.

Uông Luân gật đầu, “Đúng vậy.”

A Mộc tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, rốt cuộc ngươi và Mộ Thần thiếu gia có quan hệ như thế nào vậy? Hắn nói ngươi là vị hôn thê của hắn, có thật không?”

Diệp Thạch cắn môi, mặt nóng lên, “Ta cũng không biết nữa.”

“Không biết? Sao ngươi lại không biết được?” A Mộc gãi đầu hỏi.

Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm: “Ta đây không biết mà!”

… …

“Ơ, Mộ Thần?” Lúc Trang Du đến, hắn vừa vặn thấy được bóng dáng Mộ Thần từ trong tửu lâu rời đi.

Trần Mạc Nhiên nhìn thần sắc Trang Du, tâm tình không khỏi trở nên cổ quái, “A Du, chúng ta đi vào ăn cơm đi.”

https://thuviensach.vn

Trang Du gật đầu, “Được.”

Trang Du và Trần Mạc Nhiên đi vào tửu lâu, lập tức có một gã sai vặt đi tới chiêu đãi, “Hai vị muốn ăn món gì ạ?”

“Mộ Thần thiếu gia vừa mới tới à? Hắn tới dùng cơm sao?” Trang Du không có vội vã gọi món ăn, mà đầy tò mò hỏi ra một vấn đề không liên quan.

“Mộ Thần thiếu gia vừa rồi quả thật tới đây, nhưng mà Mộ thiếu gia không phải tới dùng cơm, mà là tới tìm người.” Gã sai vặt trả lời.

“Tìm người? Hắn đến tìm người nào?” Trần Mạc Nhiên hỏi.

“Tìm Diệp Thạch sau bếp ạ.” Gã sai vặt trả lời.

“Vì sao? Hai người bọn họ có quan hệ gì sao?” Trang Du ngạc nhiên hỏi.

“Nghe ý tứ của Mộ Thần thiếu gia, có vẻ như Ṃộ thiếu và Diệp Thạch có hôn ước, không biết có phải thật hay không, nếu như là thật, tên Thạch Đầu kia liền có thể một bước lên trời rồi.” Khuôn mặt gã sai vặt có chút hâm mộ.

Sắc mặt Trang Du thay đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thái độ Mộ Thần đối với mình đột nhiên biến hóa, là vì gia hỏa tên là Diệp Thạch sao?

Trần Mạc Nhiên nhìn sắc mặt Trang Du, cười hỏi gã sai vặt: “Ngươi có thể thỉnh cái vị tên là Diệp Thạch này ra gặp mặt không, ta rất muốn biết vị Diệp Thạch này là thần thánh phương nào đó.”

“Cái này…” Sắc mặt gã sai vặt hơi đổi. d.u.n.g.v.u.2.4.1.2

Trần Mạc Nhiên cười hỏi: “Sao? Vị Diệp Thạch này rất quý giá nên ta không được gặp sao?”

https://thuviensach.vn

Gã sai vặt nhìn sắc mặt Trần Mạc Nhiên, biết mình đắc tội hắn không nổi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, “Ta lập tức đi mời ạ.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

25. Chương 25: Ủy Khuất

“Ngươi nói Trần thiếu muốn gặp ta?” Diệp Thạch cau mày không kiên nhẫn.

“Đúng thế.” Gã sai vặt gật đầu nói.

“Không gặp! Cho rằng ta là con khỉ hay sao mà ai tới đây cũng phải nhìn một cái, cứ muốn đùa giỡn thì đùa giỡn sao?” Diệp Thạch nhíu mày tức giận nói.

“Thạch Đầu, Trần Mạc Nhiên chính là Trần gia thiếu gia đó! Chưởng quầy của chúng ta cũng đắc tội không nổi đâu, ngươi cố gắng đi gặp mặt một lần đi, đừng ném mặt mũi của người ta.” Gã sai vặt nhìn sắc mặt Diệp Thạch khó coi, nhỏ giọng nói.

Diệp Thạch mím môi, y rốt cuộc chỉ là người yếu, lời nhẹ, gặp người nào cũng phải xem sắc mặt, ai cũng không cần cho y mặt mũi.

Trần Đạt nói với Diệp Thạch, “Thạch Đầu, con ra gặp một chút đi, đừng đắc tội người ta.”

Trần Đạt cũng rất nghẹn khuất, chỉ là bọn hắn vừa mới đến, lại không rõ thái độ của Mộ gia, không nên đắc tội bọn địa đầu xà ở Mặc Thành.

Diệp Thạch cắn môi, không cam lòng nói: “Được rồi.”

https://thuviensach.vn

Trần Mạc Nhiên gọi một bàn đồ ăn, bày ra khuôn mặt tươi cười ngồi bên cạnh Trang Du.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng nịnh nọt của Trần Mạc Nhiên, không khỏi khinh thường trong lòng.

“Ngươi tìm ta?” Diệp Thạch thản nhiên hỏi Trần Mạc Nhiên.

Trần Mạc Nhiên sửng sốt một chút, lập tức từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thạch một phen, ngữ khí cổ quái hỏi: “Ngươi chính là Diệp Thạch?”

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy.”

Sắc mặt Trần Mạc Nhiên trở nên cổ quái, hỏi: “Ngươi có quan hệ gì với Mộ Thần?”

Cái dạng thái độ thẩm vấn phạm nhân kia của Trần Mạc Nhiên làm cho Diệp Thạch có chút không kiên nhẫn, y nhíu mày, “Không có quan hệ

gì.”

Trần Mạc Nhiên không cho là đúng, “Không phải đâu, ta nghe nói ngươi có hôn ước với Mộ Thần, hắn đến tìm ngươi không chỉ một lần.”

“Việc của Mộ Thần thì có quan hệ với ngươi à?” Diệp Thạch nhăn mày hỏi.

“Đương nhiên là có quan hệ rồi, ta và Mộ Thần là huynh đệ tốt đó, chuyện của hắn chính là chuyện của ta.” Trần Mạc Nhiên hiên ngang lẫm liệt nói.

Diệp Thạch ở trong lòng cười nhạo một tiếng, y tuy rằng chỉ mới đến Mặc Thành không lâu, nhưng cũng biết Trần Mạc Nhiên và Mộ Thần cực https://thuviensach.vn

kỳ không hợp nhau. Hai người là huynh đệ tốt? Đây quả thực là chuyện cười.

Trần Mạc Nhiên đánh giá Diệp Thạch, vẻ mặt ghét bỏ, “Khó trách gần đây tâm tính Mộ Thần thay đổi lớn, ngay cả cửa cũng không ra, ra là bị vị

hôn thê xấu như này đả kích! Nếu như ta có một vị hôn thê như vậy, tâm tính ta cũng sẽ biến lớn.”

Diệp Thạch nghe lời nói của Trần Mạc Nhiên, mặt nhất thời xanh trắng một trận.

“Trần thiếu còn có việc gì không? Không có việc gì thì ta đi xuống.”

Diệp Thạch lạnh mặt nói.

Trần Mạc Nhiên cười lạnh, “Diện mạo không ra làm sao, tính tình ngược lại rất lớn!”

Diệp Thạch hận không thể dùng một bàn tay tát lên mặt Trần Mạc Nhiên, rốt cuộc nhịn xuống, nén giận đi ra, Trần Mạc Nhiên nhìn thấy Diệp Thạch rời đi, cũng không ra tay ngăn trở.

“Không ngờ vị hôn thê của Mộ Thần lại hung dữ như vậy.” Trần Mạc Nhiên đầy vui sướng khi người gặp họa nói.

“Mộ Thần hắn… thật đáng thương.” Trang Du thở dài đầy đồng tình.

Diệp Thạch nghe thấy Trang Du đồng tình cảm thán, không biết làm sao, trong tim hoảng hốt một trận, đôi mắt nhịn không được mà chua xót, Diệp Thạch thật vất vả mới nhịn xuống không để cho nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống.

Trần Mạc Nhiên cười nói: “Ta nghe nói, Diệp Thạch đang chặt thịt trong tửu lâu, tên Mộ Thần kia cũng quá không phúc hậu rồi, tốt xấu gì thì đó cũng là vị hôn thê của hắn, tuy rằng diện mạo hơi xấu một chút, nhưng https://thuviensach.vn

cũng không nên để cho một song nhi như y trong tửu lâu cả ngày giao tiếp với súc sinh chứ.”

Trang Du lắc lắc đầu, “Chỉ là vị hôn thê mà thôi, y có thể lập gia đình với Mộ Thần hay không thì còn khó nói lắm.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

26. Chương 26: Bất An

“Thạch Đầu, con sao vậy? Sắc mặt sao lại kém như vậy? Bị ai chửi sao?” Trần Đạt nhìn sắc mặt Diệp Thạch, có chút bất an hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Không có, con không sao.”

Tuy rằng Trang Du không mắng y, nhưng mà so với mắng thì càng làm cho y khó chịu. Mộ Thần rất đáng thương? Cưới y, thì Mộ Thần liền rất đáng thương?

Y không nên si tâm vọng tưởng, trèo cao Mộ Thần.

Diệp Thạch cắn răng, y cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, tuy rằng ngoài miệng nói khinh thường, nhưng trong lòng vẫn ôm vài phần ảo tưởng đối với vị hôn phu của mình, nhất là sau khi tiếp xúc qua Mộ Thần mấy lần, Mộ Thần tựa hồ cũng không có biểu hiện chán ghét với y, trong lòng Diệp Thạch lại ảo tưởng nhiều thêm vài phần, nhưng mà, lời nói của Trang Du đã mạnh mẽ đánh mất ảo tưởng của Diệp Thạch bảy tám phần.

Trần Đạt khẽ thở dài nhìn sắc mặt Diệp Thạch, Diệp Thạch mặt ngoài thoạt nhìn vân đạm phong khinh, mọi việc đều không lo lắng, trên thực tế y lại là một hài tử tự ti mẫn cảm, nhìn bộ dáng Diệp Thạch bây giờ, liền biết là y lại bị ăn khổ.

“Thạch Đầu, con đừng suy nghĩ miên man.” Trần Đạt nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn môi, yểu xìu nói: “…Con biết rồi…”

… …

“Về rồi?” Mộ Viễn Phong nhìn thấy Mộ Thần đi vào thì cười nói.

“Vâng, phụ thân.” Mộ Thần gãi đầu nói.

Trong khoảng thời gian này, Mộ Thần lạc đường biết quay lại, quan hệ

với Mộ Viễn Phong hòa hoãn hơn rất nhiều, Mộ Viễn Phong cũng không nóng lòng bế quan, hưởng thụ tình cảm phụ tử ôn nhu khó có được.

Đại khái là do Mộ Thần có chí tiến thủ, làm cho khúc mắc mà Mộ

Viễn Phong tích tụ bấy lâu lập tức tiêu tán, tu vi Mộ Viễn Phong nguyên bản đình trệ, không ngờ lại bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

“Đồ vật đã tặng rồi sao?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Đã tặng rồi ạ.”

“Nếu thật sự thích người ta, vậy nên sớm một chút đưa người ta về đi.

Y là một song nhi, tuổi lại nhỏ, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thì không tốt lắm đâu.” Mộ Viễn Phong chắp tay sau lưng nói.

Mộ Thần gật đầu, có chút xấu hổ nói: “Con cũng tính như vậy, nhưng mà y… không nghe con.”

Mộ Viễn Phong nhìn bộ dạng mao đầu tiểu tử có mối tình đầu của Mộ

Thần, nhịn không được nở nụ cười. “Không sao, từ từ sẽ được thôi, Diệp Thạch là một người mạnh miệng mềm lòng, con cứ dụng tâm một chút, y tự

nhiên sẽ nghe lời con thôi.”

Mộ Thần gật gật đầu.

“Mộ Thần đã về rồi à?” Một thanh âm hòa khí bỗng dưng truyền tới.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong nhìn người tới, đôi mày hơi nhăn lại.

“Chào đại bá.” Mộ Thần cung kính chào, tuy rằng biết Mộ Viễn Hàng không có ý tốt với mình, nhưng mà công phu trên mặt vẫn phải làm đủ.

Mộ Viễn Hàng cười nhìn Mộ Thần, hỏi: “Thần nhi, gần đây con đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng! Đã là võ giả rồi.”

Mộ Viễn Phong vỗ bả vai Mộ Thần rồi nói: “Thực lực Thần nhi về

điểm này làm sao có thể so sánh với Hồng nhi của đại ca chứ! Lúc hắn ở độ

tuổi như Thần nhi bây giờ thì cũng đã là võ giả hai sao rồi.”

“Nhìn tiến độ của Thần nhi hiện giờ, không qua bao lâu thì người sau có thể vượt người trước rồi ấy.” Mộ Viễn Hàng khích lệ nói.

“Vậy liền mượn cát ngôn của đại ca.” Mộ Viễn Phong chắp tay nói.

Mộ Viễn Hàng nhìn Mộ Thần, tuy rằng trên mặt tràn đầy từ ái, nhưng trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt.

“Nhị đệ, ta nghe nói vị hôn thê của Thần nhi đã đến Mặc Thành, sao lại không thấy y tới đây gặp mặt?” Mộ Viễn Hàng hỏi.

Mộ Viễn Phong nhíu mày, Diệp Thạch đã tới, nhưng lại bị nô tài nhà mình đuổi đi rồi, nô tài kia dù sao cũng là nô tài của Mộ gia, việc này là do Mộ gia không đúng.

“Có lẽ đối phương có suy tính gì đó, chuyện của đám tiểu bối thì cứ để

tự bọn họ đi xử lý, chúng ta không cần nhúng tay.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Viễn Hàng gật đầu, “Nói cũng đúng, Thần nhi hiện tại cũng trưởng thành rồi.”

https://thuviensach.vn

Có lệ vài câu với Mộ Viễn Hàng, Mộ Thần và Mộ Viễn Phong liền ly khai.

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần đi kế bên, tâm tình không khỏi sung sướng, Mộ Thần trước kia vô cùng thân cận với Mộ Viễn Hàng, nhưng đối với phụ thân thân sinh này lại rất bình thản, Mộ Viễn Phong tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng luôn không có tư vị tốt.

Thấy Mộ Thần chủ động có khoảng cách với Mộ Viễn Hàng, Mộ Viễn Phong không khỏi vui mừng. Hắn và Mộ Viễn Hàng tuy là huynh đệ, nhưng lòng người không có cách nào đo được, sự tình nội bộ bất hòa trong đại gia tộc có rất nhiều.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

27. Chương 27: Trước Hội Đấu Giá

“Đã nghe ngóng rõ ràng chưa? Diệp Thạch thích cái gì?” Mộ Thần không chờ đợi được, vừa đi vào phòng liền hỏi Nhâm Tam.

Nhâm Tam do dự một chút rồi trả lời: “Nô tài đã hỏi thăm rồi ạ, hình như Diệp Thạch không có thứ gì đặc biệt thích, chỉ có thích ăn.”

“Thích ăn?” Mộ Thần nhướng mày.

Nhâm Tam gật đầu trả lời: “Vâng ạ.”

Mộ Thần nâng cằm như có điều suy nghĩ, nói: “Y hiện tại đang làm công trong tửu lâu, hẳn là không thiếu ăn đi?”

Nhâm Tam liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái rồi nói: “Mộ thiếu, đồ ăn trong tửu lâu đều chỉ cung ứng cho khách nhân, Diệp thiếu làm công trong tửu lâu, nhưng một ngày cũng chưa chắc có thể ăn được một miếng thịt.”

Sắc mặt Mộ Thần hơi đổi, lập tức chuyển chuyển tròng mắt, “Vậy à!

Vậy ta phải ngẫm lại.”

… …

Mộ Viễn Hàng thần tình âm trầm đi vào phòng, Mộ Hồng thấy sắc mặt Mộ Viễn Hàng không tốt, trong lòng căng thẳng.

“Phụ thân sao vậy?” Mộ Hồng hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Hàng cắn răng, không cam lòng nói: “Tiểu tử Mộ Thần kia gần đây đã triệt để đổi tính, về sau chúng ta không thể coi thường hắn nữa!”

Trước kia Mộ Viễn Phong bất hòa với Mộ Thần, tiểu tử Mộ Thần kia rất là tín nhiệm ông, nhưng hiện tại, quan hệ của Mộ Thần và Mộ Viễn Phong ngược lại thân cận hơn rất nhiều, đối với ông lại rất phòng bị.

Sắc mặt Mộ Hồng âm trầm, Mộ Thần gần đây chuyển biến, làm cho hắn nhịn không được cảm thấy bất an, nhưng mà, đến tột cùng tên Mộ

Thần ngu ngốc này là bị thứ gì kích thích, mới có thể lập tức biến thành như thế?

“Đã kêu con hỏi thăm chuyện kia, con đã nghe ngóng rõ ràng chưa?”

Mộ Viễn Hàng hỏi Mộ Hồng.

Mộ Hồng lập tức gật đầu, “Con đã nghe ngóng rõ ràng, vị hôn thê của Mộ Thần tên là Diệp Thạch, mặc dù là con trai trưởng Diệp gia, nhưng địa vị trong Diệp gia lại rất thấp, sau khi Diệp Hách chết, Diệp Thạch không có chỗ dựa vào, y đã bị người Diệp gia đuổi ra.”

“Con đã gặp qua Diệp Thạch, diện mạo y xấu xí không chịu được, lúc trước con tưởng rằng nếu Mộ Thần nhìn thấy vị hôn thê khó coi như vậy, hắn sẽ cãi lớn, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại rất bình tĩnh, con thực sự có chút bội phục hắn.” Mộ Hồng có chút vui sướng khi người gặp họa.

Mộ Viễn Hàng nhìn Mộ Hồng, có chút ngoài ý muốn hỏi: “Diệp Thạch thực sự xấu như vậy?”

Mộ Hồng gật đầu trả lời: “Vâng.”

“Vậy thì có chút kỳ quái, nhìn bộ dáng Mộ Thần trái lại giống như là rất thích vị hôn thê này.” Mộ Viễn Hàng nhíu mày nói.

https://thuviensach.vn

… …

Trước sự mong đợi của mọi người, hội đấu giá Tế Nguyệt đúng hạn bắt đầu.

Mộ Thần sớm đã chờ trước cửa khu đấu giá Tế Nguyệt, Diệp Thạch luôn do dự mãi, vẫn là nhờ Trần Đạt khuyến khích dụ hoặc nên Diệp Thạch mới quyết định đi tới đó.

Người tới tham gia hội đấu giá nối liền không dứt, Mộ Thần chú ý tới, có rất nhiều người không phải ở Mặc Thành cũng tới tham gia hội đấu giá.

Mộ Viễn Phong, Mộ Viễn Hàng cùng một ông lão đi tới, Mộ Thần thấy ba người đi tới, lập tức cung kính kêu: “Chào ông nội, chào đại bá, chào phụ thân.”

Mộ Kha đánh giá Mộ Thần, vui mừng cười nói: “Không tồi, không tồi, ta bế quan nhiều ngày, cũng không biết hiện giờ Thần nhi đã thoát thai hoán cốt. Sau này tiền đồ vô lượng!”

Mộ Viễn Phong cười nói: “Phụ thân, nó chỉ là may mắn thăng cấp võ giả mà thôi, ngài đừng khen nó như vậy, một hồi coi chừng khen nó tới mức thói cũ nảy mầm nữa.”

“Tốt, rất tốt!” Mộ Kha vỗ vai Mộ Thần khen.

“Ông nội quá khen ạ.” Mộ Thần cúi đầu nói.

Chờ tới lúc đám người Mộ Kha cất bước, Mộ Thần không khỏi thở ra một hơi, không đợi Mộ Thần thư giãn, lại một đám người quen bước tới.

Trang Du được vài thiếu niên vây quanh đi tới, Trần Mạc Nhiên đứng ngay vị trí gần tay phải của Trang Du, như là đang bảo vệ địa vị chính cung của hắn.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thấy một màn như vậy, không khỏi có chút buồn cười, Trần Mạc Nhiên hiện tại làm nhiều hơn nữa, chờ tới lúc chính quy nam chủ đánh tới thì cũng phải xuống đài thôi.

“Mộ Thần, ngươi đứng trước cửa làm gì? Sao không đi vào?” Trang Du chớp chớp mắt, thiên chân vô tà hỏi.

Mộ Thần có lệ nói: “Ta đang chờ người, các ngươi vào trước đi.”

Trang Du mang theo vài phần thương hại nhìn Mộ Thần, nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, muốn nói lại thôi.

Mộ Thần bị ánh mắt tràn đầy đồng tình kia của Trang Du nhìn tới mao cốt tủng nhiên.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

28. Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp

Trần Mạc Nhiên khoanh tay nhìn Mộ Thần, vui sướng khi người gặp họa nói: “Ngươi chờ người? Ngươi chờ ai cơ? Không phải là vị hôn thê xấu xí không chịu được của ngươi đi?”

Mộ Thần nhăn mày, ngữ khí không tốt hỏi: “Ngươi đã gặp Thạch Đầu?”

“Gặp qua thì làm sao? Còn luyến tiếc để người khác nhìn sao? Vị hôn thê kia của ngươi ấy, diện mạo thì xấu nhưng tính tình ngược lại rất lớn!”

Trần Mạc Nhiên lắc đầu đầy khinh thường.

Mộ Thần đen mặt, “Trần Mạc Nhiên, ngươi đừng nói bậy nói bạ, Thạch Đầu rất đẹp.”

Trần Mạc Nhiên không dám tin nhìn Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi đúng là biết nói đùa, người nọ có thể gọi là đẹp sao? Ngươi điên rồi!”

Trang Du mở tròn mắt thủy thủy nhuận nhuận nhìn Mộ Thần, nhẹ hít một hơi, giọng nói đầy thương hại: “Mộ Thần, Diệp Thạch không thích hợp với ngươi.”

Trong lòng Mộ Thần bực mình một trận, hận không thể chửi ầm lên với Trang Du, cuối cùng vẫn chỉ cắn răng nhẫn nhịn xuống, “Các ngươi mau vào đi!”

https://thuviensach.vn

Trang Du nhìn Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi yên tâm đi, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện người thích hợp với ngươi.”

Mộ Thần nghiến răng nói: “Biết.”

Mộ Thần có chút không kiên nhẫn có lệ với đám người Trang Du, đột nhiên đôi mắt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc trong đám người.

Mộ Thần bỏ lại đám người Trang Du, bước nhanh tới nắm lấy tay Diệp Thạch đang muốn rời khỏi.

“Thạch Đầu, em muốn đi đâu! Hội đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu.” Mộ

Thần nói, gắt gao nắm chặt tay Diệp Thạch.

Diệp Thạch thật vất vả mới lấy hết dũng khí đi tới tham gia hội đấu giá, nào biết, vừa tới trước cửa đấu giá hội, y lại phát hiện Mộ Thần đang đứng chung một chỗ với Trang Du, lúc này đang muốn lui về.

“Ngươi buông ra!” Diệp Thạch lắc lắc tay Mộ Thần, nói.

Mộ Thần gắt gao nắm tay Diệp Thạch, “Không buông, buông ra em sẽ

bỏ chạy.”

“Ngươi không cần đón tiếp Trang Du sao?” Diệp Thạch buông mắt hỏi.

Mộ Thần lắc đầu, “Bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, không cần ta đâu.”

Trang Du nhìn phương hướng Mộ Thần ly khai, hàng lông mày hơi nhăn lại.

Trần Mạc Nhiên nhìn từng hành động của Mộ Thần, không dám tin trừng lớn mắt, “Từ lúc nào mà phẩm vị của Mộ Thần lại biến thành như

vậy rồi? Thật sự khó tưởng tượng.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhăn mày, “Ngươi buông ra đi, có nhiều người đang nhìn chúng ta kìa.”

Mộ Thần ngượng ngùng cười, “Vậy em đừng chạy! Em chạy, ta tất nhiên phải bắt em lại rồi.”

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt vô lại của Mộ Thần, không biết làm thế nào mà thở dài.

“Được rồi, ngươi buông tay đi, ta không chạy là được.” Diệp Thạch bất đắc dĩ đồng ý.

Mộ Thần lại lắc đầu, “Ta nắm tay em đi, hiện tại nhiều người, một hồi em lạc đường thì sẽ rất phiền toái.”

Diệp Thạch đỏ mặt nói: “Ai sẽ bị lạc đường chứ! Ngươi mới bị lạc đường đó!”

Mộ Thần vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Cảm giác về

phương hướng của ta không tốt, dễ dàng lạc đường, cho nên, em phải dẫn ta đi.”

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Mộ Thần, cuối cùng cũng không buông tay Mộ Thần ra.

Mộ Thần lôi kéo Diệp Thạch đi vào cửa khu đấu giá.

Mộ Thần có chút phiền muộn phát hiện, đám người Trang Du vẫn đứng ở trước cửa chưa đi.

“Các ngươi sao không đi vào đi? Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy.” Mộ

Thần miễn cưỡng hỏi đám người trước mặt.

Trang Du nhíu mày nhìn Diệp Thạch, ánh mắt Trang Du rất thản nhiên, nhưng Diệp Thạch lại có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhận thấy Diệp Thạch đang bất an, không khỏi nắm chặt bàn tay của Diệp Thạch.

“Bọn ta đi trước đây.” Mộ Thần kéo Diệp Thạch nói.

Tay Diệp Thạch bị Mộ Thần nắm đi, tâm tình y có chút lạ.

Trần Mạc Nhiên nhìn bóng dáng Mộ Thần, kinh ngạc nói: “Mộ Thần là đang nghiêm túc hả? Phẩm vị của tên đó từ khi nào lại biến thành như

vầy rồi?”

Mộ Thần kéo Diệp Thạch tới một căn phòng rồi ngồi xuống.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần vẫn nắm tay mình, y muốn nói cái gì, giật giật môi, cuối cùng lại nuốt xuống lời nói trong miệng.

Phòng ở khu đấu giá Tế Nguyệt phân ba bảy loại, ghế lô Mộ Thần đang ngồi là loại thấp kém nhất, nhưng ngay cả như vậy, điều kiện ghế lô của Mộ Thần đang ngồi cũng tốt hơn nhiều so với ghế phổ thông phía dưới.

Người ngồi ở trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người khác lại nhìn không được những gì ở trong phòng.

Mộ Thần có chút ngoài ý muốn phát hiện, Trang Du cư nhiên lại ngồi ở chỗ phổ thông phía dưới khu đấu giá.

“A Du, ta có phòng trên lầu, ngươi tới phòng ta đi, hoàn cảnh phòng kia cũng tương đối tốt.”

“A Du, tới phòng ta đi, phòng ta vị trí rất tốt.”

“A Du, tới phòng ta đi, phòng ta có tầm nhìn rất trống trải.”

… …

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không biết, Trang Du sở dĩ ngồi ở chỗ phổ thông, là bởi vì có quá nhiều lựa chọn, hắn không biết nên lựa chọn cái nào https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

29. Chương 29: Bánh Ngọt

“Nhìn đủ chưa? Xinh đẹp lắm sao?” Diệp Thạch chống cằm, dùng ngữ

khí bình thản hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần rút đầu về, đưa mắt nhìn Diệp Thạch, cười làm lành, “Không có gì được cả, ta chỉ tùy tiện nhìn thôi.”

Diệp Thạch từ cửa sổ nhìn xuống, liếc Mộ Thần một cái, nói: “Trang Du đang ngồi ở dưới đó, nếu như ngươi đau lòng thì có thể gọi hắn lên.”

Mộ Thần cười nói: “Ta không có đau lòng.”

Diệp Thạch khẽ hừ một tiếng, “Khẩu thị tâm phi!”

Đêm qua Diệp Thạch đã trăn trở rất nhiều, lăn qua lộn lại suy nghĩ, cuối cùng xác định, việc Mộ Thần tặng thẻ khách quý cho mình là không có ý tốt, chỉ là còn chưa xác định Mộ Thần rốt cuộc có mục đích gì, Diệp Thạch quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Đúng rồi, ta có thứ này tặng cho em.”

“Cái gì vậy?” Diệp Thạch hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần lấy một cái bánh ngọt từ trong nhẫn không gian ra đưa cho Diệp Thạch: “Cho em.”

https://thuviensach.vn

Khi bánh ngọt được lấy ra, một mùi hương ngọt ngào liền tràn ngập cả

phòng, Diệp Thạch tò mò mở to mắt nhìn cái bánh ngọt có tạo hình tinh xảo này, trong mắt tỏa ra loại ánh sáng khác thường.

“Đây là điểm tâm mà ta ngẫu nhiên biết được trong sách cổ, ta gọi nó bánh ngọt, đây là thứ ta tự làm đấy.” Mộ Thần ân cần nói với Diệp Thạch.

Đôi mắt Diệp Thạch thẳng tắp nhìn Mộ Thần, trong đôi mắt lộ ra một cỗ khát vọng và một loại ánh mắt nói không rõ.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Thạch cũng không nói lời nào, chỉ giương đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Mộ Thần đột nhiên ý thức được cái gì, nhíu mày hỏi: “Em không phải là sợ ta kê đơn đấy chứ?”

Diệp Thạch gật đầu, như trước không nói lời nào. Lúc Diệp Thạch còn ở trong Diệp gia, vài vị di nương mỗi người đều trăm phương ngàn kế

muốn hãm hại y, Diệp Thạch từ nhỏ chính là lớn lên từ trong việc ngươi lừa ta gạt.

Khi còn bé Diệp Thạch ngẫu nhiên ăn nhầm một chén canh đã bị hạ

dược, kết quả thiếu chút nữa không sống nổi, qua lần đó, Diệp Thạch liền trở nên càng ngày càng cẩn thận, nếu không làm như thế, Diệp Thạch cũng không sống tới hiện tại được.

Mộ Thần run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ, mình cũng không đến nỗi không đáng tin chứ?

“Ta ăn cho em xem.” Mộ Thần dùng thìa múc một miếng bánh ngọt, đưa vào miệng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thấy Mộ Thần đã ăn một miếng, liền một phen đoạt lấy thìa, từng ngụm từng ngụm ăn, “Ăn ngon, ăn ngon! Đúng là không tồi…”

Mộ Thần: “…”

Hai má Diệp Thạch phình to, thoạt nhìn như là một con hamster, Mộ

Thần nhướng mày nhìn Diệp Thạch ăn.

Bởi vì không tin Mộ Thần thật sự sẽ thích mình, Diệp Thạch đơn giản

‘lành làm gáo vỡ làm muôi’, không có một chút ý tứ cố kỵ hình tượng.

Mộ Thần nâng cằm, hứng thú quan sát Diệp Thạch, vươn tay xoa xoa đầu Diệp Thạch, ôn nhu nói: “Chậm một chút, coi chừng nghẹn.”

Tiếp đó, Diệp Thạch liền bị nghẹn, Mộ Thần vỗ vỗ lưng Diệp Thạch, hỏi han: “Không sao chứ?”

Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ, nếu Mộ Thần lộ ra ánh mắt khinh thường khinh miệt với y, y liền hung hăng trừng lại. Nhưng, bộ dạng này của Mộ Thần lại làm cho Diệp Thạch không biết nên làm thế nào.

Mộ Thần thấy mặt Diệp Thạch ửng đỏ thì cảm thấy rất thú vị.

Diệp Thạch nhìn biểu tình cười như không cười của Mộ Thần, hung dữ trừng Mộ Thần một cái.

Mộ Thần tính tình tốt, cười cười, vẻ mặt bao dung. Diệp Thạch thấy bộ dáng Mộ Thần như vầy, cảm thấy trừng tiếp cũng không tốt lắm.

Biết Diệp Thạch có khẩu vị tốt, Mộ Thần đã cố ý làm bánh ngọt thành 12 tấc, nhưng thấy bộ dáng Diệp Thạch như lộ vẻ còn chưa ăn đủ.

“Ăn ngon không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu, “Ăn ngon lắm.”

https://thuviensach.vn

“Em thích ăn thì lần sau ta lại làm cho em nữa.” Mộ Thần mỉm cười nói.

“Thật sự là do ngươi làm?” Diệp Thạch có chút không tin.

Mộ Thần gật đầu, “Đương nhiên, ta đi theo linh đầu bếp nhà ta học xử

lý nguyên liệu nấu ăn, ông ấy khen ta học rất nhanh, có thiên phú về linh đầu bếp.”

“Thật á?” Diệp Thạch có chút không tin nói.

“Đương nhiên rồi.” Mộ Thần gật đầu.

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, hỏi: “Nhưng mà sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”

Mộ Thần lộ ra một nụ cười sáng lạn với Diệp Thạch, “Bởi vì ta thích em.”

Diệp Thạch run run, vẫn là không dám tin tưởng lời nói của Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

30. Chương 30: Cạnh Tranh

Ghế phổ thông dưới lầu rất nhanh ngồi đầy, Mộ Thần nhìn thấy cửa lớn phòng đấu giá bị đóng lại, ý thức được từ giờ khắc này đã bắt đầu, hội đấu giá chỉ được phép vào không cho phép ra.

“Đây là sắp bắt đầu rồi sao?” Diệp Thạch nâng cằm tràn đầy tò mò, ánh mắt đảo quanh hỏi thầm.

Rốt cuộc thì y vẫn chỉ là tâm tính thiếu niên, lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp to lớn như vậy, Diệp Thạch nhịn không được mà kích động.

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”

“Cảm tạ mọi người đã đến hội đấu giá, bây giờ ta tuyên bố, hội đấu giá chính thức bắt đầu! Bây giờ chúng ta sẽ mang kiện thương phẩm thứ

nhất lên đấu giá, phù cấp ba, Ngự Phong Phù!”

“Phù này từ một vị phù sư cấp ba làm ra, có thể đề cao tốc độ của tu luyện giả dưới võ linh hai mươi lần.”

“Tốc độ gấp hai mươi lần có ý nghĩa như thế nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời nhỉ. Được rồi, Ngự Phong Phù cấp ba, giá khởi điểm mười ngàn nguyên thạch.” Đấu giá sư trên đài đầy nhịp điệu nói.

Tốc độ gấp hai mươi lần có ý nghĩa như thế nào? Nó có ý nghĩa là sau khi gặp phải cường địch, ngươi sẽ có lợi khí chạy thoát thân, như sau khi https://thuviensach.vn

giết người phóng hỏa thì có thể chuồn mất, ý nghĩa: có thứ này, không chừng liền có thêm một cái mạng!

Mộ Thần híp mắt, phù sư cấp ba tìm trong Mặc Thành cũng không có một người, trình độ trân quý của tấm phù này có thể nghĩ.

Diệp Thạch há to miệng, không dám tin mà nói: “Mười ngàn nguyên thạch? Giá khởi điểm của kiện thương phẩm thứ nhất đã là mười ngàn nguyên thạch?”

Mộ Thần cười nói: “Đây là vật bán đấu giá thứ nhất, tương đối trân quý, cho nên có chút mắc.”

Diệp Thạch bĩu môi, không cho là đúng trừng mắt nhìn Mộ Thần một cái, “Đây là có chút mắc sao? Đây là rất mắc rất mắc đó.”

Mộ Thần gật gật đầu, “Đúng, rất mắc rất mắc.”

Mộ Viễn Phong đúng là chịu tiêu tiền cho Mộ Thần, nhất là sau khi Mộ Thần xuyên qua đây, Mộ Viễn Phong cảm thấy nhi tử lạc đường biết quay lại, cũng không loạn tiêu tiền, hắn càng hào phóng với Mộ Thần, sợ

việc không có tài nguyên kéo chân sau nhi tử, may là như thế, mà toàn bộ

tài sản trên người Mộ Thần cũng chỉ có năm nghìn nguyên thạch.

“Mười một ngàn.”

“Mười hai ngàn.”

“Mười lăm ngàn.”

“Hai mươi ngàn.”

…

“Năm mươi ba ngàn.”

https://thuviensach.vn

… …

Giây phút trầm mặc ngắn ngủi qua đi, một trận thanh âm gọi giá liên tiếp vang lên, rất nhanh giá cả của Ngự Phong Phù đã bị đưa lên hơn năm mươi ngàn, âm thanh gọi giá đều là từ trong ghế lô bên ngoài truyền ra, hơn phân nửa người ngồi trong ghế lô bên ngoài là các nhân vật có danh dự uy tín của các đại gia tộc trong Mặc Thành.

Mộ Thần phát hiện ba người Mộ Kha, Mộ Viễn Phong và Mộ Viễn Hàng ngồi trong ghế lô số 3, cũng có người gọi giá.

Diệp Thạch mở to mắt, khó chịu lảm nhảm nói: “Một đám người nhát gan, chỉ biết mua phù chạy trốn, thật vô dụng, không có chí khí.”

Mộ Thần xoa xoa mũi, phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Đám người này đúng là không có tiền đồ.”

Diệp Thạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Thần, hỏi: “Ngươi mua nổi không?”

Mộ Thần vội vàng lắc đầu, “Mua không nổi.” Cho dù là giá khởi điểm, hắn cũng chỉ mua nổi nửa tấm.

“Ngươi ngay cả mua cũng không nổi, còn dám nói người ta không có tiền đồ.” Diệp Thạch liếc nhìn Mộ Thần rồi nói.

Mộ Thần: “…” Ta đây không phải là vì phối hợp với em sao?

Diệp Thạch thở dài, đầy chán nản gục xuống bàn, “Ta lại càng mua không nổi, ta ngay cả thịt cũng ăn không được.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nhân cơ hội mở miệng nói: “Ngươi tới Mộ

gia ở đi, một hai chén thịt thì ta cung ứng được.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cười lạnh nhìn Mộ Thần, “Sao? Ngươi chê ta ở bên ngoài dọa người?”

Mộ Thần cười khan, nói: “Làm sao có thể? Ta chỉ là sợ em quá cực khổ, ta đây là đau lòng em.”

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng, trừng Mộ Thần, nói: “Ta không tới nhà ngươi, ta muốn ở tửu lâu giết heo.”

Mộ Thần đảo mắt, ngẫm nghĩ một khắc, dụ dỗ nói: “Em mỗi ngày ở

tửu lâu giết heo, người ta cũng không cho em một khối thịt heo ăn, em tới ở

nhà của ta, ta sẽ kêu phòng bếp mỗi ngày làm cho em một cái giò heo, thế

nào?”

Diệp Thạch nuốt một ngụm nước bọt, bình phục tâm tình một chút,sau đó hung hăng trừng Mộ Thần một cái, tức giận nói: “Ngươi cho rằng ta là người như thế nào, dễ thu mua như vậy? Một cái heo giò liền lừa được ta?”

Mộ Thần đảo mắt, dựng lên hai ngón tay, nói: “Bằng không, hai cái giò heo.”

Hô hấp của Diệp Thạch trở nên ồ ồ, ánh mắt không kiềm được dao động, trái tim đập bịch bịch, Diệp Thạch liếm liếm môi, cắn răng nói:

“Ngươi đừng nghĩ tới việc hấp dẫn ta, ta sẽ không bị ngươi hấp dẫn, ngươi cái tên hỗn đản này!”

Mộ Thần mắt không chớp nhìn Diệp Thạch, cân nhắc hồi lâu rồi nói:

“Lại thêm một con gà quay?”

Diệp Thạch hung hăng đá Mộ Thần một cước, Mộ Thần ôm chân nhảy dựng lên, “Em làm gì vậy?”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Mộ Thần, Mộ Thần ngay dưới ánh mắt của Diệp Thạch, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch phẫn uất mà vò quần áo, tên Mộ Thần này thật quá đáng, cứ như vậy hấp dẫn y, y sắp không nhịn được mà bị hấp dẫn rồi! Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu.

Hội đấu giá tiến hành đâu vào đấy, cuối cùng Ngự Phong Phù được người mua với cái giá sáu mươi bảy ngàn.

… …

Sau khi Ngự Phong Phù đã được đấu giá xong, kiện thương phẩm đấu giá thứ hai liền bình thường hơn rất nhiều, là một cây bút vẽ phù tinh xảo, lông bút được làm từ lông của Huyết Vĩ Lộc, cán bút lấy Gỗ Tơ Vàng làm ra, cũng coi như trân quý, bị người ta lấy giá một ngàn năm trăm nguyên thạch mua đi.

Kế tiếp, các loại vũ khí, đan dược, phù chú và các thứ được nhà đấu giá lấy ra nhấc lên một vòng lại một vòng cao trào.

Trên đài bán đấu giá xuất hiện một thanh chủy thủ, dài khoảng một thước, khi chủy thủ được lấy ra, ánh mắt Diệp Thạch liền sáng lên.

“Thanh chủy thủ này tên là Long Tuyền, được làm ra từ bàn tay của một vị luyện khí đại sư, chém sắt như chém bùn, kiến huyết phong hầu, giá khởi điểm là ba trăm nguyên thạch.” Người bán đấu giá giới thiệu đơn giản rồi nói giá khởi điểm.

“Năm trăm.” Đấu giá sư vừa dứt lời, Mộ Thần lập tức ra giá.

Trang Du ngồi ở dưới đài, nhíu mày hỏi: “Mới vừa rồi hình như là thanh âm của Mộ Thần.”

Trần Mạc Nhiên gật đầu, “Không sai, là hắn.”

https://thuviensach.vn

Trang Du híp mắt, kỳ quái hỏi: “Không phải là hắn sử dụng kiếm sao?

Sao hắn lại cảm thấy hứng thú với chủy thủ?”

“Cái này ta không biết.” Trần Mạc Nhiên lắc đầu nói.

Giá cả rất nhanh đã bị đẩy lên tám trăm, cuối cùng thanh chủy thủ kia bị Mộ Thần lấy giá một ngàn hai trăm nguyên thạch mua xuống.

“Mộ Thần thật là giàu.” Trần Mạc Nhiên chua chua nói. Lúc trước hắn hỏi Mộ Thần mượn nguyên thạch, Mộ Thần không cho mượn, hiện tại lại xài nhiều nguyên thạch như vậy chỉ để mua một thanh chủy thủ.

Nhân viên của nhà đấu giá mang chủy thủ tới phòng tiến hành việc giao dịch nguyên thạch cùng Mộ Thần.

Diệp Thạch ngồi ở một bên, cực lực ngụy trang rằng y không thèm để

ý, nhưng đôi mắt vẫn không tự giác dừng lại trên thanh chủy thủ, trong mắt tràn đầy khát vọng.

“Tặng cho em.” Mộ Thần đưa thanh chủy thủ cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch hơi bất ngờ nhìn Mộ Thần, hỏi: “Tặng cho ta? Vì sao?”

“Không phải là em rất thích nó sao? Em thích nên ta mới đưa cho em.”

Mộ Thần đương nhiên nói.

“Ngươi rốt cuộc đang đánh chủ ý gì?” Diệp Thạch hoài nghi nhìn Mộ

Thần.

Mộ Thần cười cười, nghiêng đầu trêu tức: “Em không thấy ta như vậy rất oai sao?”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Mộ Thần một cái, đoạt lấy chủy thủ trong tay Mộ Thần, nói: “Ngươi tự nói là tặng cho ta, ta sẽ không trả tiền lại cho ngươi đâu đấy.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, “Yên tâm đi, ta đã nói là ta tặng cho em, vậy đó chính là của em.”

Diệp Thạch nghe vậy, cảm thấy mỹ mãn thu thanh chủy thủ lại.

“Vật bán đấu giá kế tiếp chính là Băng Liên Thủy, bình Băng Liên Thủy này được hóa thành sau khi đóa Băng Liên trân quý nhất héo tàn trong hơn một ngàn đóa sen quý, có lợi rất lớn đối với tu luyện giả tu luyện công pháp thủy hệ, giá khởi điểm là hai ngàn nguyên thạch.” Thanh âm đấu giá sư rõ ràng truyền vào ghế lô.

Sắc mặt Mộ Thần hơi đổi, Diệp Thạch thấy sắc mặt Mộ Thần biến đổi, trong lòng không khỏi có chút khác thường.

Địa phương truyền tin tức nhanh nhất, trừ bỏ thanh lâu thì chính là tửu lâu, Diệp Thạch làm việc trong tửu lâu nên đã sớm biết, Trang Du vẫn luôn muốn có Băng Liên Thủy, mà vài đệ tử nhà giàu bên cạnh hắn, đang vì hắn bày mưu tính kế.

“Ba ngàn.” Thanh âm đấu giá sư vừa dứt, một giọng nói thanh lệ liền vang lên.

Người kêu giá chính là tiểu thư Thủy gia – Thủy Linh Lung, Thủy Linh Lung tu luyện Băng Tâm quyết, nếu như có được Băng Liên Thủy thì sẽ giúp được không ít.

“Ba ngàn năm.” Thanh âm Trần Mạc Nhiên vang lên.

“Bốn ngàn.” Thủy Linh Lung nhăn mi, rất nhanh liền kêu tiếp.

“Bốn ngàn năm.” Thanh âm Trần Mạc Nhiên lần thứ hai vang lên, chỉ

là khí thế đã có chút không đủ.

“Năm ngàn!” Thủy Linh Lung bị tình thế bắt buộc.

https://thuviensach.vn

“Năm ngàn một trăm.” Trần Mạc Nhiên cắn răng kêu lên.

Thanh âm kêu giá đình trệ một hồi, lần nữa vang lên, “Năm ngàn hai.”

Thủy Linh Lung kêu.

Mộ Thần híp mắt, nghe thanh âm của Thủy Linh Lung, hẳn là cũng sắp tới cực hạn rồi, dựa theo nguyên văn, người tranh đoạt Băng Liên Thủy cùng Thủy Linh Lung chính là Mộ Thần, Thủy Linh Lung cũng sẽ bởi vì sự

kiện này mà ghi hận nguyên chủ.

Mộ Thần nghiêng đầu, hắn đã quyết định sẽ không tham gia vào trận tranh đoạt Băng Liên Thủy này, không biết nếu bớt đi hắn tranh đoạt, Trang Du có thể có được Băng Liên Thủy hay không nhỉ?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

31. Chương 31: Tranh Đoạt Băng Liên Thủy

Diệp Thạch thấy Mộ Thần nhíu mày, có chút không được tự nhiên nói:

“Không phải là ngươi muốn giúp Trang Du một phen sao? Nếu ngươi muốn giúp hắn thì bây giờ còn kịp đó.”

Mộ Thần vội vàng lắc đầu, “Không có.” Nói giỡn sao, cho dù hắn có nhiều tiền, hắn cũng không có thể tốn trên người Trang Du nha! Huống chi tiền của hắn cũng không nhiều lắm.

Diệp Thạch nghe được câu trả lời từ Mộ Thần, tâm tình bỗng trở nên khoan khoái hơn rất nhiều.

“Năm ngàn ba!” Mặt Trần Mạc Nhiên đỏ lên, kêu to.

“Năm ngàn năm!” Ánh mắt Thủy Linh Lung đầy hung ác nhìn về

hướng Trần Mạc Nhiên, giương giọng kêu.

“Năm ngàn sáu!” Trần Mạc Nhiên cũng không muốn yếu thế, gân cổ

kêu lên.

“Năm ngàn bảy…”

Trang Du cắn môi, kéo tay Trần Mạc Nhiên, ôn hòa nói: “Mạc Nhiên, được rồi, không phải là ngươi còn muốn chừa chút nguyên thạch mua đan dược sao, vật này giá rất cao…”

https://thuviensach.vn

“Đã đến lúc này rồi, hiện tại từ bỏ rất đáng tiếc.” Trần Mạc Nhiên kiên quyết lắc đầu nói.

Trang Du cắn môi, đầy cảm động nói: “Mạc Nhiên, ngươi đối với ta thật tốt.”

Trần Mạc Nhiên nhìn ánh mắt tràn đầy tín nhiệm kia của Trang Du, như là bị chuốc thuốc mê, ma xui quỷ khiến hô: “Sáu ngàn!”

“Tiện nhân!” Thủy Linh Lung đen mặt, nhìn phương hướng Trang Du đang ngồi mà mắng.

“Muội muội, sáu ngàn nguyên thạch là đã vượt qua giá trị thật của Băng Liên Thủy rồi.” Thủy Thiên Thành nhíu mày khuyên nhủ.

“Muội biết, nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn gặp được thứ

này thì rất khó khăn. Tiểu kỹ nữ, chỉ biết phóng đãng khắp nơi, già mồm cãi láo, Trần Mạc Nhiên thật ngu ngốc!” Thủy Linh Lung cắn răng, xị mặt nói.

“Mạc Nhiên, sáu ngàn nguyên thạch nhiều như vậy, không có việc gì chứ?” Trang Du hỏi.

“Không sao, sáu ngàn nguyên thạch mà thôi.” Trần Mạc Nhiên thản nhiên cười cười, an ủi Trang Du.

Trần Mạc Nhiên run rẩy một trận trong lòng, tuy rằng những người khác cũng có xuất lực, nhưng Trần Mạc Nhiên lại là người xuất đầu, nhiều nguyên thạch như vậy đối với Trần Mạc Nhiên mà nói, cũng là một khoản rất lớn.

Thủy Thiên Thành khẽ thở dài nhìn Thủy Linh Lung, nói: “Muội muội, nhiều nhất là bảy ngàn nguyên thạch, cao hơn nữa thì thôi!”

https://thuviensach.vn

Thủy Linh Lung cắn răng gật đầu, “Muội hiểu.”

“Bảy ngàn!” Thủy Linh Lung hung dữ báo ra cái giá này.

“…Bảy ngàn một trăm.” Thanh âm Trần Mạc Nhiên run rẩy.

Mộ Thần nghe thấy thanh âm của Trần Mạc Nhiên thì cảm thấy rất buồn cười, không ngờ vì mỹ nhân mà Trần Mạc Nhiên lại liều mạng tới vậy.

“Mười ngàn.” Một giọng nói không chút để ý bỗng dưng truyền ra.

Mộ Thần nhìn qua người vừa gọi giá, sắc mặt biến đổi lớn.

Tóc xanh mắt xanh, một trong những chính quy tiểu công của Trang Du – Lam Nhược Phong! Làm sao có thể xuất hiện nhanh như vậy? Không!

Trang Du quay đầu, đầy tò mò nhìn thoáng qua Lam Nhược Phong, Lam Nhược Phong ngẩng đầu, ôn hòa cười với Trang Du.

Ánh mắt của hai người định mệnh làm người yêu, xuyên qua ngàn núi vạn sông, rốt cục hội tụ cùng một chỗ, liếc mắt một cái vạn năm.

Mộ Thần nhìn Lam Nhược Phong và Trang Du hiểu ý mỉm cười, trong lòng không khỏi buồn cười, một khi Lam Nhược Phong xuất hiện, đám người Trần Mạc Nhiên bên người Trang Du đều phải thay nhau làm nền rồi.

“Cái tên kia là ai vậy? Giàu ghê.” Diệp Thạch trợn tròn mắt, vừa khiếp sợ vừa tò mò nhìn Lam Nhược Phong.

Mộ Thần lắc đầu, “Không biết, chắc là người từ bên ngoài tới đây.”

“Hắn cũng thật giàu có!” Diệp Thạch nhìn Lam Nhược Phong, đôi mắt sáng lên.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn vẻ mặt sùng bái kia của Diệp Thạch, nhịn không được mà nói: “Chỉ là một tên đệ tử nhà giàu không biết nhân gian khó khăn mà thôi.”

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Mộ Thần, bĩu môi khinh thường nói: “Nói giống như là ngươi biết nhân gian khó khăn lắm vậy.”

Mộ Thần: “…”

Trần Mạc Nhiên cau mày, ánh mắt không tốt nhìn thoáng qua Lam Nhược Phong.

“Mạc Nhiên, không cần phải tiếp tục đâu, mười ngàn nguyên thạch đã rất cao.” Trang Du thản nhiên cười nói.

Trần Mạc Nhiên âm thầm thở ra một hơi, ngoài miệng lại nói: “Thật xin lỗi, A Du, ta đã đáp ứng ngươi sẽ mua được Băng Liên Thủy cho ngươi.”

“Không sao cả, ai cũng không nghĩ ra sự tình sẽ biến thành như vậy.”

Trang Du có chút đau thương nói.

Thủy Thiên Thành có chút lo lắng nhìn Thủy Linh Lung, khuyên nhủ:

“Muội muội, muội đừng xúc động.”

Thủy Linh Lung hít sâu vài hơi, nhắm mắt lại rồi nói: “Muội bỏ qua.”

Thủy Thiên Thành vỗ lưng Thủy Linh Lung an ủi: “Muội muội, muội đừng khổ sở, ta sẽ tới mấy thành lân cận chung quanh hỏi một chút, nói không chừng bọn họ cũng có Băng Liên Thủy.”

Thủy Linh Lung uể oải gật đầu, thần sắc có chút suy sụp: “Hy vọng như thế.”

https://thuviensach.vn

“Ca, ca có thấy được ánh mắt người kia nhìn Trang Du không? Lại là một hỗn đản bị sắc đẹp mê hoặc, Trang Du đúng là cái đồ đê tiện, kỹ nữ.”

Thủy Linh Lung khinh thường mắng.

Thủy Thiên Thành bất đắc dĩ trấn an Thủy Linh Lung, khuyên: “Được rồi, được rồi, muội muội, đừng mắng nữa.”

Thủy Linh Lung chú ý tới tầm mắt chung quanh đang dừng lại trên người mình, không cam lòng cắn chặt răng, thu liễm thần sắc.

Thủy Linh Lung nhìn Lam Nhược Phong, trong mắt hiện lên vài phần khác thường, “Đúng là một thiếu niên anh tài, nhưng vì sao lại cứ dây dưa không rõ với Trang Du?”

Thủy Thiên Thành quan sát Lam Nhược Phong, nói, “Muội muội, nhìn khí độ của người này, hắn hơn phân nửa là lai lịch bất phàm, không dễ đắc tội.”

Thủy Linh Lung gật đầu, âm thầm đem phẫn hận đối với Lam Nhược Phong ghi tạc trên người Trần Mạc Nhiên, bất tri bất giác, đối tượng mà Thủy Linh Lung ghi hận, từ Mộ Thần biến thành Trần Mạc Nhiên.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

32. Chương 32: Hội Đấu Giá Chấm Dứt

Trong ghế lô, Mộ Viễn Phong chậm rãi uống ngụm trà, khí định thần nhàn nói: “Người trước đó cạnh tranh Băng Liên Thủy cùng tiểu nha đầu Thủy gia hình như là Trần gia Trần Mạc Nhiên?”

“Chính là hắn.” Mộ Viễn Hàng cười cười trả lời.

“Kiếp phù du nhiều hận thù ít vui vẻ, chỉ vì muốn người mình yêu nhẹ

mỉm cười, Trần Mạc Nhiên ngược lại là người phong nhã.” Mộ Viễn Phong hơi chút trêu tức nói.

“Đúng vậy.” Mộ Viễn Hàng phụ họa nói.

“Phong nhã? Vì một song nhi mà tiêu tiền như rác, không biết trời cao đất rộng, quả thực là chuyện cười, còn gọi phong nhã cái gì.” Mộ Kha âm trầm nói.

Mộ Viễn Phong cúi đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trình độ hồ nháo trước kia của nhi tử nhà mình, so với Trần Mạc Nhiên chỉ có hơn chớ

không kém, vừa rồi Mộ Viễn Phong vẫn luôn lo lắng Mộ Thần sẽ nhảy ra cạnh tranh, hên là Mộ Thần không có làm như vậy.

Mộ Viễn Hàng nhíu mày nhìn Mộ Viễn Phong, trước kia Mộ Thần không biết kiêng nể gì, hiện tại xem tình huống này, hẳn đúng là thật sự đổi tính rồi.

https://thuviensach.vn

“…”

Trong ghế lô của gia chủ Trần gia.

Trần Hàn Sinh lạnh lùng nói: “Triêu Hòa, con quản giáo nhi tử con như thế nào vậy? Để cho nhi tử con vì một song nhi mà náo loạn với tiểu công chúa Thủy gia? Thật sự là chuyện cười.”

Trần Triêu Hòa nhìn thấy ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của vài huynh đệ, mặt đỏ lên, trả lời: “Là do con dạy bảo không tốt, sau này con nhất định sẽ quản giáo nó nghiêm hơn.”

Trần Hàn Sinh gật đầu, lạnh lùng nói: “Nó đã không còn nhỏ rồi, Mộ

gia Mộ Thần cũng đã biết tiến tới, không còn hồ nháo, nó lại vẫn còn tính tình này.”

“Tâm tính Mạc Nhiên vẫn còn là tiểu hài tử, Mộ Thần có thể cải biến, nó cũng có thể cải biến ạ.” Trần Triêu Hòa nói.

Trần Hàn Sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Triêu Hòa, “Hy vọng là như thế.”

… …

“Vật phẩm tiếp theo chính là đan lô cấp hai – Tử Vân Lô, giá khởi điểm là năm trăm nguyên thạch.” Một cái đan lô màu tím được đặt ở trên đài, bên ngoài đan lô vẽ từng hình đám mây, trông dị thường đẹp đẽ quý giá.

Đấu giá sư vừa dứt lời, đã có người tăng giá lên một ngàn.

Sắc mặt Mộ Thần lập tức buộc chặt, trực tiếp hô: “Hai ngàn.”

Giá hai ngàn nguyên thạch không có dọa được mọi người, giá cả

không ngừng tăng lên tới ba ngàn.

https://thuviensach.vn

Mộ Kha nhíu mày, “Hình như Thần nhi đang kêu giá, nó sao lại muốn mua lò luyện đan?”

Mộ Viễn Phong cười trả lời: “Nó gần đây tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với luyện đan, đã ồn ào muốn có một cái lò luyện đan.”

Mộ Kha có chút ngoài ý muốn hỏi: “Hả? Nó cảm thấy hứng thú đối với luyện đan?”

Mộ Viễn Phong gật đầu, “Vâng ạ!”

“Luyện đan cũng không dễ dàng. Có biết bao nhiêu người táng gia bại sản cũng không luyện ra kết quả gì.” Mộ Viễn Hàng nói.

“Thần nhi là nhi tử của Viễn Phong, có Viễn Phong chính tay giáo dục, tất nhiên sẽ càng dễ dàng trở thành luyện đan sư hơn thường nhân, đến lúc đó, một nhà chúng ta có hai vị luyện đan sư, đó là ước mơ của nhà người khác đấy.” Mộ Kha vuốt râu mép, đầy chờ mong nói.

Mộ Viễn Hàng phụ họa nói: “Phụ thân nói đúng.”

“Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, có lẽ Thần nhi chỉ là nhất thời hưng phấn mà thôi.” Mộ Viễn Phong nói.

Luyện đan yêu cầu có sự kiên nhẫn tuyệt đối, Mộ Viễn Phong kỳ thật không quá tự tin rằng Mộ Thần có thể kiên trì được, nhưng Mộ Thần cảm thấy hứng thú đối với luyện đan vẫn tốt hơn so với việc hắn cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân.

“Ba ngàn bốn!”

Cạnh tranh đến bước này, thanh âm kêu giá cũng từ từ chậm lại, “Ba ngàn năm!” Mộ Thần gân cổ lên kêu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thấy mặt mũi Mộ Thần đỏ bừng, lấy thẻ ra đưa cho Mộ

Thần, “Trong này còn có một ngàn đó.”

Mộ Thần giãy dụa một hồi, sau đó giao lại thẻ cho Diệp Thạch, “Đó là cho em xài, không được.”

“Ba ngàn sáu!” v/u/d/u/n/g

“Ba ngàn tám!” Hô lên cái giá này xong, tâm Mộ Thần lập tức treo lên cổ họng.

May mắn chính là, sau khi Mộ Thần hô lên cái giá ba ngàn tám này thì không còn người tranh đoạt cùng hắn nữa.

Mộ Thần thở một hơi thật dài, “Nguy hiểm thật.” Giá cả mà tăng lên thêm một chút thì hắn cũng chỉ có thể buông tha hoặc là mượn Diệp Thạch.

Diệp Thạch mở to mắt nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươi chảy mồ hôi nhiều quá.”

Mộ Thần nhướng mày, trêu tức nói: “Thật không? Em lau cho ta đi.”

Diệp Thạch do dự một chút, vươn tay áo ra lau mồ hôi trên đầu Mộ

Thần. Thật ra Mộ Thần chỉ là muốn đùa giỡn Diệp Thạch, hành động này của Diệp Thạch ngược lại làm cho Mộ Thần bối rối.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng Mộ Thần, nhịn không được nhếch khóe miệng, âm thầm nghĩ, tên Mộ Thần này kỳ thật cũng không giống như lời đồn…ừm, không có chán ghét như vậy.

… …

Thủy Linh Lung nhìn hàng ghế lô trên lầu, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hỏi: “Vừa rồi người ra giá là Mộ Thần sao?”

https://thuviensach.vn

Thủy Thiên Thành gật đầu, “Chắc là hắn.”

Thủy Linh Lung híp mắt, “Trước kia tên đó vẫn luôn vây quanh Trang Du, nhưng mà gần đây hình như lại không nhìn thấy hắn bên cạnh Trang Du.”

Thủy Thiên Thành nhún vai nói: “Nghe nói tên đó gần đây đổi tính đổi nết, có chí tiến thủ, Trang Du đã bị hắn vứt ra khỏi đầu.”

Thủy Linh Lung cười nhạo một tiếng, “Đổi tính đổi nết? Có chí tiến thủ? Chó không bỏ được thói ăn cớt, vậy mà hắn lại còn có chí tiến thủ?”

“Cũng không thể nói như vậy, đoạn thời gian trước ta ở trên đường nhìn thấy hắn, phát hiện hắn đã là võ giả.” Thủy Thiên Thành nói.

Thủy Linh Lung có chút ngoài ý muốn, “Võ giả?”

Thủy Thiên Thành gật đầu, “Đúng vậy!”

“Không biết có phải là do Mộ Viễn Phong dùng đan dược tăng thực lực Mộ Thần lên không.” Thủy Linh Lung không cho là đúng nói.

Thủy Thiên Thành lắc lắc đầu, “Sẽ không, Mộ Viễn Phong là luyện đan sư, hắn không phải là không biết nguy cơ khi lạm dụng đan dược.”

Thủy Linh Lung nghiêng đầu, “Nói như vậy, Mộ Thần là thật có chí tiến thủ?”

Thủy Thiên Thành gật đầu, “Tựa hồ là như vậy.”

“Thật là làm cho người ta bất ngờ.” Thủy Linh Lung nhịn không được nói.

… …

https://thuviensach.vn

“Hình như người vừa rồi mua đan lô là Mộ Thần.” Trang Du nói.

Trần Mạc Nhiên gật đầu, “Chính là hắn!”

“Hắn cảm thấy hứng thú với luyện đan sao?” Trang Du nói thầm.

Trần Mạc Nhiên miễn cưỡng cười, “Ngươi còn không biết hắn sao?

Hắn làm chuyện gì cũng đều là hứng thú nhất thời.”

Trang Du nói: “Trước kia thì đúng vậy, nhưng bây giờ không quá giống lúc trước…”

Trần Mạc Nhiên nghe được lời nói của Trang Du, trong lòng nhiều thêm vài phần ghi hận với Mộ Thần.

… …

Mộ Thần ôm lò luyện đan cẩn thận quan sát, chỉ là một cái đan lô như

vậy liền lấy hết toàn bộ tài sản của hắn!

Khó trách người ta nói, luyện đan là một chức nghiệp đốt tiền. Như

hắn này, còn chưa bắt đầu luyện đan, trong túi đã sạch sẽ.

“Ngươi muốn học luyện đan sao?” Diệp Thạch nâng cằm hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Ừm!”

“Đúng là một công việc có được nhiều tiền, nhưng mà về sau có thể có được tiền hay không thì chưa biết.” Diệp Thạch nhịn không được nói.

Mộ Thần nghiêng đầu hỏi: “Vì sao nói như vậy?”

Diệp Thạch nhún vai, “Tất cả mọi người đều nói luyện đan là công việc của kẻ có tiền, nhưng lại thập cùng nhất phú, ý là mười một người có https://thuviensach.vn

tiền luyện đan, mười người đều thành quỷ nghèo, chỉ có một người càng ngày càng giàu có.”

Mộ Thần cười cười, đầy tự tin nói: “Ta sẽ trở thành người giàu có …”

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Mười người nghèo kia trước khi luyện đan cũng nghĩ như vậy.”

Mộ Thần: “…” j,u,n,v,u,2,4,1,2

Hội đấu giá từ từ liền tới lúc kết thúc, rất nhanh liền mang một kiện bảo vật trong ba kiện bảo vật lên sân khấu, đó là một viên đan dược cấp ba

– Phục Linh Đan, có thể trong nháy mắt bổ sung bảy thành nguyên khí cho tu luyện giả dưới võ linh, cũng là loại đan dược vô cùng trân quý, nên đan dược được định giá trên trời: một trăm ngàn nguyên thạch.

Bán đấu giá Phục Linh Đan xong, vật đấu giá tiếp theo chính là một khối yêu hạch cấp ba của Thanh Minh Xà, bị người ta lấy giá một trăm năm mươi ngàn nguyên thạch mua xuống.

Vật phẩm bán đấu giá cuối cùng chính là một bộ đấu kỹ Huyền cấp loại hạ đẳng, có người lấy ba trăm ngàn nguyên thạch ra mua tới tay.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, bị một đám giá trên trời làm cho kinh hãi.

“Đi thôi.” Thấy hội đấu giá đã chấm dứt, Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch thật vất vả mới từ trong khiếp sợ mà phục hồi lại tinh thần, thấy Mộ Thần nắm tay mình cũng không giựt ra, đi theo Mộ Thần ra ngoài.

Mộ Kha từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch nắm tay nhau bước ra khỏi nhà đấu giá.

https://thuviensach.vn

“Người bên người Thần nhi là ai vậy? Thần nhi mua thanh chủy thủ

kia là vì y sao?” Mộ Kha nhíu mày, sắc mặt có chút tối tăm.

Mộ Viễn Phong cười nhắc nhở: “Phụ thân, ngài đã quên rồi à, ngài đã từng định ra một hôn sự cho Thần nhi khi còn nhỏ đó, đó là tiểu tử Diệp gia kia.”

Mộ Kha sửng sốt một chút, hỏi: “Đó là song nhi Diệp gia? Diện mạo đúng thật là có chút giống Diệp Hách. Y tới khi nào? Sao không tới gặp?”

Mộ Viễn Phong cười nói: “Tiểu tử kia hẳn là có suy tính của bản thân.”

“Nhìn bộ dáng của Mộ Thần, tựa hồ nó rất thích đứa bé kia!” Sắc mặt Mộ Kha có chút phức tạp.

Mộ Viễn Phong gật đầu đáp: “Vâng ạ. Thần nhi rất vừa lòng.”

“Thần nhi thích thì tốt.” Mộ Kha thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

33. Chương 33: Động Tâm

Mộ Thần dắt tay Diệp Thạch ra khỏi nhà đấu giá, “Mộ Thần!” Bỗng một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn thấy Trang Du thì nhịn không được mà cau mày. Lại là hắn? Tên Trang Du này sao lại âm hồn bất tán như vậy chứ!

Diệp Thạch nhìn thấy Trang Du, nhịn không được muốn giật tay mình ra khỏi tay Mộ Thần, Mộ Thần gắt gao nắm chặt tay Diệp Thạch lại, không để cho Diệp Thạch tránh thoát, Diệp Thạch đỏ mặt, cuối cùng cũng không kiên trì thêm.

Trang Du nhìn bàn tay hai người đang nắm, vẻ mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

“Mộ Thần, vị này là ai vậy?” Trang Du cười hỏi.

“Vị hôn thê của ta.” Mộ Thần thản nhiên trả lời.

Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn Mộ Thần, trong lòng có một cỗ tư vị nói không nên lời.

Trang Du nhìn thanh chủy thủ trên tay Diệp Thạch, nhận ra là thanh mà vừa rồi Mộ Thần mua.

“Chủy thủ không tồi!” Trang Du cười nói với Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Khi đối mặt với Trang Du, Diệp Thạch luôn có loại cảm giác xấu hổ, bây giờ bị Trang Du nhìn chằm chằm, Diệp Thạch cười gượng, tay hơi rụt lại.

“Trang thiếu còn có việc gì sao? Không có việc gì thì chúng ta đi trước.” Mộ Thần được một tấc lại muốn tiến một tấc nắm cả thắt lưng của Diệp Thạch, nói với Trang Du.

Diệp Thạch bị Mộ Thần ôm thắt lưng, nhất thời có chút khẩn trương, không được tự nhiên ở trong lòng Mộ Thần giật giật, sau cùng cũng không thoát ly ôm ấp của Mộ Thần.

Trang Du miễn cưỡng cười, “Được.”

Mộ Thần lịch sự cười chào Trang Du, dắt Diệp Thạch rời khỏi.

Trần Mạc Nhiên nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch, khó tin nói: “Ánh mắt Mộ Thần rốt cuộc bị làm sao vậy trời, người như vậy mà cũng có thể lọt vào trong mắt?”

“Nhìn bộ dáng Mộ Thần, có vẻ là nghiêm túc.” Tôn Vũ nói.

“Ta vẫn cảm thấy là hắn chỉ đang chơi đùa mà thôi.” Trần Mạc Nhiên khoanh tay bĩu môi nói.

“Chơi đùa? Mục đích là gì?” Tôn Vũ không hiểu mà nói.

“Hôn sự của Mộ Thần và Diệp Thạch là do Mộ Kha lão gia tử định ra, lão gia tử và ông nội của Diệp Thạch là anh em kết nghĩa, Diệp Thạch là tôn tử của Diệp Hách, Mộ Kha yêu ai yêu cả đường đi lối về, hẳn là cũng rất coi trọng Diệp Thạch, ta cảm thấy Mộ Thần làm nhiều như vậy có khả

năng là vì đang lấy lòng vị lão gia tử kia.” Trần Mạc Nhiên đắc chí nói ra suy đoán của mình.

https://thuviensach.vn

Tôn Vũ cau mày lắc đầu: “Không thể nào! Khi nào mà đầu óc của tên Mộ Thần này phức tạp được như thế, hơn nữa, hắn như vậy hy sinh quá lớn.”

Trần Mạc Nhiên không cho là đúng: “Muốn có được thứ gì thì tất nhiên phải trả giá một chút, không phải sao?”

“Mộ Thần hắn làm chi mà phải… tính toán như vậy, vì lấy lòng lão gia tử Mộ gia mà đi lấy một song nhi… như thế, quá ủy khuất.” Trang Du đầy cảm khái nói.

Trần Mạc Nhiên lắc đầu nói: “A Du, đây là lựa chọn của Mộ Thần.”

… … v-u-d-u-n-g-2-4-1-2

“Em thật sự không muốn theo ta về nhà?” Mộ Thần cau mày hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu trả lời: “Không!”

“Vậy được rồi.” Mộ Thần khẽ thở dài.

Diệp Thạch thấy vẻ mặt Mộ Thần suy sụp thì lòng mềm nhũn, đang muốn đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Mộ Thần có chút tiếc nuối nhìn Diệp Thạch: “Có lẽ sắp tới ta sẽ bế

quan luyện đan một đoạn thời gian, không thể đi gặp em rồi.”

Diệp Thạch hừ một tiếng: “Ai muốn gặp ngươi chứ!”

Mộ Thần không để ý, nhìn Diệp Thạch rồi dặn dò: “Em phải thật bảo trọng, ăn nhiều một chút.”

Diệp Thạch nắm thanh chủy thủ, bĩu môi nói: “Ta vẫn luôn ăn rất nhiều, không cần ngươi nhiều chuyện.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nở nụ cười: “Vậy… Ta đi đây.”

“Đi đi, đi đi!” Diệp Thạch không kiên nhẫn nói, Mộ Thần cẩn thận bước mỗi bước ly khai, thấy thân ảnh Mộ Thần dần dần biến mất, trong mắt Diệp Thạch nhất thời có vài phần quyến luyến.

“Thạch Đầu trở lại rồi?” Trần Đạt đi ra hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, khuôn mặt hơi hồng.

“Mộ Thần thiếu gia đi rồi sao?” Trần Đạt hỏi.

Diệp Thạch gật đầu trả lời: “Vâng ạ.”

“Mộ Thần thiếu gia cũng không tồi đúng không?” Trần Đạt thử hỏi.

Diệp Thạch trừng mắt nói: “So với trong tưởng tượng thì tốt một chút, nhưng mà cũng không phải là rất tốt.”

Trần Đạt nghe lời nói hơi oán trách của Diệp Thạch, biết nửa câu sau của Diệp Thạch rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Thấy khóe miệng Diệp Thạch gợi lên tươi cười, Trần Đạt âm thầm thở

ra một hơi trong lòng, thật ra hắn cũng không trông cậy vào chuyện Mộ

Thần sẽ thích Diệp Thạch, chỉ hy vọng Mộ Thần sẽ nể giao tình của Mộ

Kha cùng lão gia tử Diệp Hách mà thực hiện hôn ước, cho Diệp Thạch một danh phận, hiện giờ xem ra, tình huống ngược lại tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

“Mộ Thần không muốn con đi tới Mộ gia à?” Trần Đạt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Hắn có đề cập tới, nhưng mà con không muốn đi.”

https://thuviensach.vn

Trần Đạt nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Đứa nhỏ này, sao lại cứ cố chấp như vậy chứ.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

34. Chương 34: Hai Cái Giò Heo

Tinh thần Diệp Thạch không ở trên miếng thịt, ánh mắt y không rời ngây ngốc nhìn chằm chằm thanh chủy thủ được treo trên tường.

“Thạch Đầu, sao vậy? Không yên lòng chuyện gì? Đang suy nghĩ về

Mộ Thần thiếu gia sao?” Trần Đạt có chút buồn cười hỏi.

Diệp Thạch lập tức tạc mao: “Con mới không có nghĩ về hắn đâu, hắn có cái gì hay mà nghĩ chứ, huống hồ… Huống hồ hắn nói, hắn muốn bế

quan luyện đan, mấy ngày tiếp theo sẽ không tới đây…”

Trần Đạt nhìn vẻ mặt Diệp Thạch, nhịn không được mà cười, hùa theo: “Rồi rồi rồi, Mộ Thần thiếu gia không có gì hay mà nghĩ.”

Diệp Thạch tức giận trừng mắt nhìn Trần Đạt.

Diệp Thạch cúi đầu, tuy rằng biết Mộ Thần mấy ngày nay sẽ không rảnh, nhưng trong lòng Diệp Thạch vẫn có vài phần chờ mong, Diệp Thạch cũng không biết là mình đang chờ mong cái gì.

“Thạch Đầu, của ngươi này.” A Mộc bưng hai cái chân giò đi tới, đưa cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch mở to mắt nhìn, có chút không hiểu: “Cho ta? Phúc lợi của tửu lâu sao?”

https://thuviensach.vn

“Phúc lợi? Là phúc lợi của một mình ngươi đó! Mộ Thần thiếu gia cho người đặt giò heo một tháng, mỗi ngày làm hai cái giò heo đưa cho ngươi.”

A Mộc đầy hâm mộ nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, “A! Sao có thể như vậy?”

A Mộc nhún vai nói: “Ai mà biết được, ngươi đi hỏi Mộ Thần thiếu gia là biết thôi! Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia sao lại đối với ngươi tốt như

vậy?”

Diệp Thạch cúi đầu, mặt đỏ lên, lảm nhảm nói: “Cũng không phải là rất tốt. Hai cái giò chỉ có một khối nguyên thạch thôi, nếu như hắn thật sự

tốt với ta thì nên đổi nguyên thạch đưa cho ta.”

A Mộc lắc đầu, “Mộ Thần thiếu gia đã đặt hàng, tửu lâu sẽ không trả

lại.”

“Không trả thì không trả.” Diệp Thạch không để ý nói, dù sao tửu lâu làm giò heo ăn rất ngon, ăn trăm lần cũng không ngán, y vẫn luôn muốn ăn, chỉ là luyến tiếc mua.

“Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia rất có tâm đó!” Trần Đạt nói.

Khi võ giả tu luyện cần phải có nguyên thạch hoặc là thịt ẩn chứa nguyên lực để ăn bổ sung năng lượng, nếu như năng lượng lâu ngày không được bổ sung, không chừng thực lực sẽ lùi lại. Trần Đạt vẫn luôn muốn tìm cho Diệp Thạch một chỗ dựa vào, đó là vì sợ Diệp Thạch khuyết thiếu tài nguyên cung ứng dẫn tới thực lực trì trệ không tiến, thậm chí lùi lại.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Hắn làm gì có tâm. Hắn rất xấu.”

“Sao lại rất xấu?” Trần Đạt không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Hắn chỉ cho con hai cái giò heo, vẫn chưa cho gà quay đâu.” Diệp Thạch bất mãn nói thầm.

Trần Đạt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, nghiêm khắc nói, “Thạch Đầu, khi nào mà con lại học được lòng tham không đáy như vậy!”

Diệp Thạch cúi đầu ủy khuất: “Thật sự là hắn…” Không tốt mà!

A Mộc nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia để cho ta nói một câu với ngươi, đồ ăn ngon ở Mộ gia có rất nhiều.”

Diệp Thạch cắn môi, căm giận nói: “Hắn thật xấu xa.”

Trần Đạt hỏi Diệp Thạch: “Sao vậy?”

Diệp Thạch bướng bỉnh nói: “Hắn chính là hỗn đản!”

Tên Mộ Thần này rõ ràng là đang dụ dỗ y, nhưng mà cái bánh ngọt mà Mộ Thần mang tới kia thật sự ăn rất ngon!

Chỉ là Mộ Thần nói cái bánh ngọt kia là do hắn tự làm, Diệp Thạch y mới không tin đâu, nhị thế tổ Mộ Thần kia mà cũng biết vào bếp á?

Mộ gia.

Mộ Thần đang ngâm mình tu luyện trong bồn tắm đầy máu, mãnh liệt hắt hơi một cái, “Thiếu gia, ngài không sao chứ?” Nhâm Tam hỏi.

“Không có việc gì, Thạch Đầu nhớ ta đó.” Mộ Thần bị máu yêu thú tra tấn tới mức khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, nhưng giờ phút này trên mặt lại hiện lên một tia tươi cười thản nhiên.

Biết Mộ Thần quyết định tu luyện Bách Quyết Luyện Thể, Mộ Viễn Phong không để cho Mộ Thần tự thu thập máu yêu thú nữa.

https://thuviensach.vn

Mỗi ngày đều kêu phòng bếp thu thập lại các loại máu yêu thú, nếu thiếu loại máu nào thì lại sai người đi ra ngoài mua.

Dưới sự rèn luyện của Bách Quyết Luyện Thể, thân thể Mộ Thần trở

nên càng cứng rắn, triệt để củng cố tu vi võ giả một sao.

Nhâm Tam thấy Mộ Thần đã chấm dứt tu luyện, nhịn không được mà hỏi: “Thiếu gia, ngài thật sự thích Diệp Thạch sao?”

Mộ Thần gật đầu: “Đương nhiên!”

“Thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng, Diệp Thạch thiếu gia tuy rằng ngoài mặt kiên cường, nhưng mà y có một đoạn thời gian dài không được coi trọng nên tâm tư rất mẫn cảm, nếu thiếu gia ngài không phải là thật tâm, y sẽ hỏng mất.” Nhâm Tam lo lắng nói.

Mộ Thần mỉm cười, “Ta biết.” Chính là bởi vì biết, cho nên hắn mới không dám nóng vội đấy!

Nhâm Tam nhìn Mộ Thần, trong lòng có chút cổ quái, từ sau khi hắn trở về, vị thiếu gia này giống như là bị thay đổi thành người khác vậy, cũng may loại biến hóa này đang phát triển theo chiều hướng tốt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

35. Chương 35: ĐịA HỏA

“Phụ thân, mấy quyển sách mà ngài đưa cho con, con đã đọc xong rồi, con có thể bắt đầu học luyện đan chưa ạ?” Mộ Thần đi vào phòng hỏi.

Mộ Viễn Phong liếc mắt nhìn Mộ Thần, bất đắc dĩ cười nói: “Thần nhi, việc luyện đan này không thể nóng vội, mấy quyển sách ta đưa cho con thật sự đã đọc xong rồi? Con phải biết, việc luyện đan này sai một ly thì đi ngàn dặm, một chút qua loa cũng không được.”

“Phụ thân, con thật sự đã đọc xong rồi, phụ thân nếu không tin thì ngài có thể kiểm tra con!” Mộ Thần không để bụng, nói.

Mộ Thần ở trên địa cầu là học bá, có bản lĩnh xem qua là nhớ, sau khi đi vào thế giới này, năng lực học tập của Mộ Thần một chút cũng không bị

yếu đi, vài cuốn sách mà Mộ Viễn Phong đưa cho Mộ Thần, Mộ Thần tốn thời gian một ngày một đêm đã đọc xong hết tất cả rồi.

Mộ Viễn Phong thấy bộ dáng Mộ Thần tràn đầy tự tin, cũng không có tạt nước lạnh Mộ Thần, chỉ thản nhiên hỏi: “Tử Linh Chi?”

Mộ Thần chắp tay sau lưng, bình tĩnh trả lời: “Tử Linh Chi, hiệu quả

nhất là khi được hai năm, Tử Linh Chi có nhiều lỗ tím lẫn các hạt màu đen; thịt nấm có màu nâu, từ đậm tới nhạt; kết cấu thân có ba phần, phần trong suốt là phần sinh sản, vách mỏng; cuống nấm màu nâu vàng, vách dầy, gần như chiếm hết thân nấm; xung quanh là màng vô sắc, vách dầy gấp khúc đều nhau. Tử Linh Chi dùng sống có thể đề cao nguyên lực, chế thành https://thuviensach.vn

thuốc có thể luyện ra Tử Linh Đan, Tử Linh Chi không thể dùng chung với Tử Xa Thảo…”

Mộ Viễn Phong sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi: “Tô Hợp Hương?”

Mộ Thần thong dong nói: “Tô Hợp Hương có hạt màu đỏ, cứng rắn, mùi cực thơm, chỉ là nặng như đá, đốt lên sẽ có màu xám trắng, Tô Hợp Hương có thể luyện chế thành Hàm Hương Đan, nữ tử dùng xong cả người có thể sinh ra hương thơm, dung mạo càng đẹp hơn…”

Mộ Viễn Phong liên tiếp hỏi Mộ Thần mười mấy vấn đề, Mộ Thần đều đối đáp trôi chảy.

Mộ Viễn Phong càng ngày càng mở to mắt nhìn Mộ Thần, hỏi: “Thần nhi, con thật sự đã đọc xong rồi?”

Mộ Thần gật đầu, “Vâng ạ. Phụ thân, có vấn đề gì sao?”

Mộ Viễn Phong lắc đầu, miễn cưỡng cười, “Không có, không có vấn đề gì hết! Thần nhi, con phải biết, nếu muốn trở thành một luyện đan sư ưu tú, đối với linh hồn lực, đối với cảm giác, độ nhạy bén hay đối với tâm tính thì đều có yêu cầu rất cao, không phải chỉ cần có trí nhớ tốt, hiểu không?”

Mộ Thần gật đầu, “Đa tạ phụ thân chỉ bảo, con hiểu ạ.”

Mộ Viễn Phong thấy bộ dáng thụ giáo của Mộ Thần thì vừa lòng gật gật đầu, không kiêu không vội, đúng là điều kiện quan trọng nhất để trở

thành một luyện đan sư ưu tú.

Mộ Viễn Phong không nói cho Mộ Thần, năm đó hắn tốn thời gian nửa tháng mới hoàn toàn quen thuộc với những linh dược trong bách khoa toàn thư, nhưng mà ngay cả như vậy, đạo sư của hắn cũng đã khen ngợi rất nhiều đối với trí nhớ của hắn.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong quan sát Mộ Thần, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy.

Mộ Viễn Phong thầm nghĩ nếu như trước kia hắnquan tâm nhiều một chút đối với Mộ Thần, có lẽ Mộ Thần có thể lạc đường biết quay lại sớm hơn.

“Đi theo ta!” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần đi theo Mộ Viễn Phong vào một gian luyện đan thất, độ ấm trong phòng luyện đan rất cao, Mộ Thần vừa đi vào, liền có loại cảm thụ

muốn ngất.

Mộ Viễn Phong thấy Mộ Thần như vậy thì vươn tay điểm lên trán Mộ

Thần, Mộ Thần lập tức cảm thấy mát mẻ hơn vài phần.

“Luyện đan cần có hỏa, sau khi con trở thành võ linh, trong cơ thể con sẽ sinh ra Tâm Hoả, đến lúc đó thì con có thể dùng Tâm Hoả luyện đan, nhưng mà hiện tại thì còn chưa được.” Mộ Viễn Phong nói với Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu nói: “Con biết, trên sách đã viết, trước khi luyện đan sư thăng cấp võ linh thì có thể mượn Địa Hỏa để luyện đan, cũng có thể đi hấp thu Dị Hỏa trong thiên địa vào trong cơ thể, như vậy cũng có thể dùng luyện đan.”

“Xem ra con đã bỏ không ít công phu!” Mộ Viễn Phong mỉm cười nói.

Mộ Thần ngại ngùng cười.

“Tìm kiếm Dị Hỏa cho mình là giấc mộng của mỗi luyện đan sư, nhưng mà việc đó quá khó khăn, phụ thân con là ta đã từng tốn thời gian hơn tám năm để truy tìm Dị Hỏa nhưng lại không thu hoạch được gì, cũng may nhờ vào nhân duyên mà tìm được Địa Hỏa.” Mộ Viễn Phong có chút kiêu ngạo kể.

“Phụ thân thật lợi hại!” Mộ Thần hâm mộ nói.

https://thuviensach.vn

Địa Hỏa có giá trị rất cao, có hỏa mạch này, Mộ Viễn Phong có thể ở

trong nhà luyện đan, nếu không thì sẽ phải đi thuê luyện đan thất, phí dụng luyện đan sư phải thuê chính là rất cao.

“Thực lực của con còn quá yếu, không thừa nhận được độ nóng của luyện đan thất, ta sẽ đưa Băng Linh Kính vào thân thể con, nó chỉ có thể

bảo trì hai canh giờ*, cho nên, con mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tập hai canh giờ trong luyện đan thất, biết chưa?” Mộ Viễn Phong nhắc nhở.

*một canh giờ = hai tiếng => hai canh giờ = bốn tiếng Mộ Thần gật đầu đáp: “Con hiểu ạ.”

Mộ Viễn Phong nở nụ cười, “Sau này thực lực con tăng lên, thời gian ngồi luyện đan trong đây có thể càng ngày càng dài.”

Mộ Thần gật đầu, rồi tò mò hỏi: “Phụ thân, lúc ngài mới vừa học luyện đan thì giải quyết chuyện không có hỏa như thế nào?”

Mộ Viễn Phong xoa đầu Mộ Thần, kể: “Phụ thân không có mệnh tốt như con, ta năm đó học luyện đan tại luyện đan thất cho thuê, luyện đan thất cho thuê có phí dụng không thấp, phụ thân lúc đầu luyện đan có tỉ lệ

thất bại rất cao, vốn gốc luôn không còn.” Có khi còn phải xin vay tiền, năm đó hắn có rất nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Sắc mặt Mộ Thần phức tạp nhìn Mộ Viễn Phong, Mộ Viễn Phong gõ trán Mộ Thần, “Ánh mắt gì đấy!”

“Con chỉ là đang nghĩ, phụ thân đại nhân thật sự đã quá khó khăn.”

Mộ Thần trả lời.

Mộ Viễn Phong cười, sau đó nghiêm túc nói: “Cho nên, ta đã tạo cho con điều kiện tốt rồi, con phải biết quý trọng.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ngoan ngoãn gật đầu: “Con hiểu ạ.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

36. Chương 36: Thiên Phú Luyện Đan

“Trong luyện đan, khống chế hỏa là một bước cực kỳ trọng yếu, hỏa chia làm vi hỏa, tiểu hỏa, trung hỏa, đại hỏa, đương nhiên những cái này chỉ là bước đầu phân loại, luyện chế đan dược càng cao cấp, yêu cầu việc khống chế hỏa càng cao, thậm chí có vài loại đan dược cần không ngừng chuyển đổi hỏa.” Mộ Viễn Phong dạy.

Mộ Thần gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

“Đây là vi hỏa.” Mộ Viễn Phong từ trong hỏa mạch Địa Hỏa biến ra một ngọn lửa nhỏ, nói.

“Đây là tiểu hỏa.” Ngọn lửa trên tay Mộ Viễn Phong đột nhiên trở nên lớn hơn vài phần.

“Đây là trung hỏa…” Mộ Viễn Phong biến ra bốn loại hỏa cho Mộ

Thần xem một lần.

Mộ Thần nhìn một màn này không rời mắt. Bốn loại hình thái và mạnh yếu của hỏa trên sách cũng có viết tới, nhưng những gì trên sách viết chung quy chỉ là vật chết, xa xa không bằng tận mắt nhìn thấy hay tự mình cảm giác, trong luyện đan, có một sư phụ xứng chức dẫn dắt so với chính mình tự mày mò sẽ đỡ mất công hơn rất nhiều.

Mộ Viễn Phong hỏi Mộ Thần: “Thấy rõ chưa?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Thấy rõ rồi ạ!”

Mộ Viễn Phong sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Mộ Thần sẽ

nói không thấy rõ, như vậy hắn sẽ lại biểu thị cho Mộ Thần một lần nữa, năm đó đạo sư của hắn vì để hắn thấy rõ mà biểu thị ước chừng năm lần, hắn mới nắm chắc tốt bước đầu về cường độ hỏa.

“Vậy con thử đi.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần gật đầu, từ trong hỏa mạch Địa Hỏa dẫn ra một ngọn lửa nhỏ, cùng cường độ hỏa mà Mộ Viễn Phong lúc trước biến ra giống nhau như đúc, Mộ Thần gọn gàng biểu thị bốn loại hỏa lại một lần.

Mộ Viễn Phong nuốt một ngụm nước bọt. Thiên tài! Hắn trước kia sao lại không biết con trai của mình là một nhân vật thiên tài như vậy! Áy náy trong lòng Mộ Viễn Phong càng sâu thêm vài phần.

“Phụ thân, đúng không ạ?” Mộ Thần quay đầu hỏi Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong gật đầu, cố gắng duy trì bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

“Đúng, con nắm chắc rất tốt.”

Mộ Thần thở ra một hơi, “Vậy là tốt rồi.”

“Con chỉ vừa mới bắt đầu luyện đan, trước hết bắt đầu từ linh dịch đi.”

Mộ Viễn Phong suy tư một chút rồi nói.

Mộ Thần ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Linh dịch bình thường là để sử dụng bên ngoài, so với luyện đan thì bớt đi một bước ngưng đan, bình thường luyện chế linh dịch sẽ đơn giản hơn luyện đan một ít, tác dụng của linh dịch không giống đan dược dựng sào thấy bóng*, hiệu quả của dược hiệu tương đối thong thả, tác dụng phụ

của linh dịch rất nhỏ, không giống như đan dược dùng nhiều dễ sinh ra độc.

https://thuviensach.vn

*dựng sào thấy bóng: có tác dụng ngay lập tức Mộ Viễn Phong vung tay lên, mười cây linh thảo xuất hiện ở bên cạnh Mộ Viễn Phong, “Đây là linh thảo để luyện chế Đoán Thể Linh Dịch, tiếp theo ta sẽ biểu thị cho con một chút về phương pháp luyện chế Đoán Thể

Linh Dịch.”

Mộ Thần lui ra xa một chút, nhường chỗ cho Mộ Viễn Phong biểu thị.

“Thấy rõ chưa?” Mộ Viễn Phong kết thúc biểu thị, hỏi Mộ Thần bên cạnh.

Mộ Thần gật đầu, đầy tự tin nói: “Thấy rõ rồi ạ!”

Hai canh giờ sau, Mộ Viễn Phong mang Mộ Thần đi ra từ trong luyện đan thất, Mộ Viễn Phong cước bộ đều lâng lâng.

Tại trong luyện đan thất, Mộ Viễn Phong tổng cộng biểu thị cho Mộ

Thần phương pháp luyện chế hai loại linh dịch cấp một, ba loại đan dược cấp một. Mỗi loại linh dịch, đan dược, Mộ Thần đều chỉ nhìn một lần là thành công, còn có một loại Tĩnh Tâm Đan cấp một, Mộ Viễn Phong hắn còn không cẩn thận mà thất bại một lần, Mộ Thần lại thành công ngay lập tức.

Sắc mặt Mộ Thần có chút uể oải, nhưng ánh mắt lại sáng kinh người.

“Nhị đệ, Mộ Thần đây là làm sao vậy?” Mộ Viễn Hàng làm bộ quan tâm hỏi.

Mộ Viễn Phong cười nói: “Bị hỏa khí làm mệt mà thôi.”

Mộ Viễn Hàng nhìn Mộ Thần, khuyên Mộ Viễn Phong: “Nhị đệ, kỳ

thật Thần nhi còn nhỏ, không cần học luyện đan sớm như vậy, nhìn bộ dáng Thần nhi giống như bị nóng quá mà muốn ngất đi kìa.”

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong thản nhiên nói: “Tuổi của hắn cũng không còn nhỏ

rồi.”

“Thiên phú luyện đan của Thần nhi thế nào?” Mộ Viễn Hàng hỏi.

Mộ Viễn Phong cười khổ nói: “Hắn chỉ vừa mới bắt đầu học, nào có thể nhanh nhìn ra thiên phú như vậy?”

Mộ Thần ngại ngùng cười nói: “Con cảm thấy luyện đan rất thú vị, chỉ

là con luyện không được tốt cho lắm.”

Mộ Viễn Hàng cười cười, an ủi vỗ vai Mộ Thần: “Thần nhi, luyện đan vốn không phải là chuyện một lần là xong, từ từ rồi sẽ được.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Con hiểu ạ.”

Mộ Viễn Phong nhìn bóng dáng Mộ Viễn Hàng rời đi, trong lòng cười lạnh.

Hắn đã thương lượng qua với Mộ Thần, quyết định giấu diếm thiên phú của Mộ Thần, Mặc Thành cũng không phải chỉ có một đại gia tộc là Mộ gia, nếu để cho gia tộc khác biết Mộ Thần đặc biệt, Mộ Thần sẽ bị

nguy hiểm.

Có một nhi tử ưu tú như vậy lại không thể khoe khoang với người ta, Mộ Viễn Phong kỳ thật rất khó chịu, nhưng vì an nguy của Mộ Thần, Mộ

Viễn Phong không thể không chịu đựng.

… … wordpress junvu2412

“Thạch Đầu, giò heo của ngươi này.” A Mộc đầy hâm mộ đem giò heo đưa cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn giò heo, trong lòng có chút không được tự nhiên, tên Mộ Thần này không đến gặp y, ngày ngày lại đưa giò heo, có ích lợi gì?

https://thuviensach.vn

Làm như y là heo vậy!

Diệp Thạch hung tợn cắn giò heo, như là có cừu oán với cái giò heo này vậy.

“Thạch Đầu, lại đang nghĩ về Mộ Thần thiếu gia sao?” Trần Đạt bước tới hỏi.

Diệp Thạch mím môi phản bác: “Ai muốn nghĩ về hắn chứ, hắn xấu xa như vậy.”

Trần Đạt không để bụng, nói: “Thạch Đầu, nếu như con nhớ Mộ Thần thiếu gia thì có thể đi gặp hắn, không nhất định cứ phải chờ hắn tới gặp con!”

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ đảo mắt, rồi xị mặt nói: “Hắn muốn luyện đan, con mà đi tới đó thì hắn cũng không rảnh để gặp con.”

“Hắn có thể gặp con hay không thì con phải đi mới biết được.” Trần Đạt khuyên nhủ.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, không khỏi có chút động tâm.

“Thạch Đầu, có người tìm ngươi.” Một gã sai vặt đi tới nói.

Diệp Thạch tim nhảy dựng, có chút khẩn trương hỏi: “Ai tìm ta vậy?”

“Hình như là vị tùy tùng bên người Mộ Thần thiếu gia.” Gã sai vặt trả

lời.

Tâm tình Diệp Thạch nhất thời có chút phức tạp, “Chỉ có tùy tùng kia thôi sao, Mộ Thần hắn không có tới sao?”

Gã sai vặt lắc đầu: “Không thấy hắn.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lấy lại bình tĩnh, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài.

“Diệp Thạch thiếu gia.” Nhâm Tam thấy Diệp Thạch đã đi ra, cung kính gọi một tiếng.

Diệp Thạch chớp mắt nhìn Nhâm Tam, hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

Nhâm Tam đưa thực hạp trên tay cho Diệp Thạch, nói: “Đây là Mộ

Thần thiếu gia tặng cho ngài.”

Diệp Thạch tiếp nhận thực hạp, trong lòng hơi lên men, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi: “Hắn ở đâu?”

“Mộ Thần thiếu gia gần đây vẫn luôn khắc khổ nghiên cứu luyện đan, vô cùng mỏi mệt, hiện tại đang nghỉ ngơi.” Nhâm Tam trả lời.

“Hắn có luyện ra được đan dược không?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Nhâm Tam cười khổ trả lời: “Luyện đan không phải là chuyện đơn giản như vậy.”

Diệp Thạch bĩu môi: “Ta nghĩ cũng vậy.”

Nhâm Tam: “…”

“Nếu Diệp Thạch thiếu gia không có chuyện gì nữa thì nô tài đi trước.” Nhâm Tam nói.

“Chờ một chút.” Diệp Thạch do dự gọi lại Nhâm Tam.

Nhâm Tam hỏi Diệp Thạch: “Vâng?”

“Ngươi nói với hắn không cần phải nóng vội, từ từ sẽ được, đừng quá vất vả, dù sao… dù sao… hắn ngốc như vậy, cho dù mất ăn mất ngủ cũng https://thuviensach.vn

không nhất định có thể luyện ra được đan dược đâu.” Diệp Thạch hùng hồn nói với Nhâm Tam.

Nhâm Tam nhún vai nói: “Nô tài sẽ chuyển lời cho thiếu gia.”

Diệp Thạch do dự một chút, lại gọi Nhâm Tam lại, đỏ mặt nói: “Bằng không, không cần nói với hắn đâu.”

Nhâm Tam nhìn bộ dáng Diệp Thạch, nhịn cười nói: “Vâng.”

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Nhâm Tam rời đi, trong lòng rầu rĩ.

Trang Du đi trên đường cái, vừa lúc thấy được một màn Diệp Thạch tiễn Nhâm Tam rời đi.

“Diệp Thạch thiếu gia.” Trang Du gọi lại Diệp Thạch đang chuẩn bị

vào cửa.

Diệp Thạch nhìn qua hướng Trang Du, phát hiện người bên cạnh Trang Du đã đổi thành Lam Nhược Phong gặp trong đấu giá hội.

“Đây là Nhược Phong.” Trang Du giới thiệu với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu với Lam Nhược Phong, “Chào ngươi.”

Diệp Thạch mím môi, tâm nghĩ Trang Du đúng là có bản lãnh, nhanh như vậy liền câu được, xem ra Băng Liên Thủy kia đã bị Trang Du thu vào trong túi.

“Nhược Phong là một luyện đan sư cấp hai.” Trang Du nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, khen ngợi: “Ngươi thật giỏi.” Còn trẻ

như vậy đã là luyện đan sư nhị cấp, đúng là rất ít gặp được.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong quan sát Diệp Thạch, trong lòng dâng lên một cỗ

cảm giác kỳ quái, diện mạo Diệp Thạch rõ ràng có chút xấu, nhưng mà Lam Nhược Phong lại cảm thấy hắn tựa hồ đã gặp qua người này, hai người còn rất là thân cận.

“Trước kia chúng ta đã gặp mặt sao?” Lam Nhược Phong hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Hình như là không có.” Trên hội đấu giá đã gặp qua, nhưng Lam Nhược Phong hẳn là chưa thấy qua y mới đúng.

Trang Du nhìn Diệp Thạch, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ

cảm giác khác thường, diện mạo Diệp Thạch như vậy, hẳn là không có lực hấp dẫn gì mới đúng, nhưng mà Mộ Thần tựa hồ đã bị y mê đến thần hồn điên đảo, hiện tại ngay cả Lam Nhược Phong tựa hồ cũng đối xử khác biệt với Diệp Thạch này.

Trang Du quay đầu nói với Lam Nhược Phong: “Nhược Phong, em có vài lời muốn nói riêng với Diệp Thạch.”

Lam Nhược Phong gật đầu: “Vậy ta tới Linh Thảo Điếm bên này xem trước, một lát nữa trở lại đón em.”

Trang Du gật đầu: “Được.”

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Lam Nhược Phong, trong lòng có một cỗ

cảm giác quái dị, trực giác nói cho y biết, y sẽ có liên lụy rất sâu với cùng người kia, thậm chí liều lĩnh hết thảy vì người này.

Diệp Thạch âm thầm ở trong lòng lắc lắc đầu, nghĩ thầm sao mình lại muốn vì người như vậy liều lĩnh hết thảy, ý nghĩ này thật hoang đường.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

37. Chương 37: Kích Thích

Trang Du đi vào trong quán, tự nhiên hào phóng nói với Diệp Thạch:

“Ngồi đi.”

Diệp Thạch bị bộ dáng như quen đã lâu của Trang Du làm cho có chút không được tự nhiên, “Ngươi có chuyện gì, cứ nói đi, ta còn có việc.” Y là một người làm trong tửu lâu, thời gian đang làm việc lại ngồi chung một chỗ cùng khách nhân, rất quái dị!

“Công việc không vội, việc ta muốn nói quan trọng hơn so với công việc của ngươi.” Trang Du không để bụng mà nói.

Trang Du thầm nghĩ, Diệp Thạch hiện tại có Mộ Thần bảo kê, ông chủ

của cửa hàng này căn bản không dám đắc tội hắn.

Diệp Thạch xoay tròng mắt, có chút hồ nghi nhìn Trang Du.

Trang Du nhìn thực hạp trong tay Diệp Thạch, có chút ngạc nhiên hỏi:

“Bên trong này là đồ ăn à?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết, đại khái là đồ ăn đi.”

“Ngươi thử mở ra nhìn xem sao?” Trang Du nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, mở ra thực hạp, phát hiện trong hộp là bánh ngọt thời điểm đấu giá hội lần trước Mộ Thần đã cho mình ăn qua, cái bánh https://thuviensach.vn

lần này, linh quả nhiều hơn rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn càng đẹp mắt so với cái lần trước.

Diệp Thạch đôi mắt lóe lóe, tư vị của bánh ngọt này, sau khi ăn qua một lần, y vẫn luôn nhớ mãi không quên.

“Ta có thể nếm thử không?” Trang Du nhìn điểm tâm trong thực hạp trên tay Diệp Thạch, phát hiện là thứ mình chưa từng thấy qua, không khỏi có chút động tâm.

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Trang Du một cái, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn gật đầu, lấy dao ăn trong hộp ra cắt một khối nhỏ đem cho Trang Du.

Sau khi cắt cho Trang Du một khối nhỏ, Diệp Thạch lại lấy dao cắt cho mình một khối bánh ngọt lớn.

Trang Du nhìn miếng bánh ngọt “nhỏ” của mình, lại nhìn nhìn khối bánh ngọt “lớn” trước mặt Diệp Thạch, nhịn không được nhíu mày, Trang Du luôn luôn được mọi người phủng trên tay còn chưa có bị đối đãi như

vậy qua.

Diệp Thạch luôn bảo vệ đồ ăn rất dữ, có thể phân cho Trang Du một khối bánh ngọt “nhỏ”, đã rất không dễ dàng.

Trang Du nếm một miếng bánh ngọt, một cỗ cảm giác trước nay chưa có từ trong miệng tỏa ra, Trang Du nhịn không được nheo lại đôi mắt.

Thật sự ăn rất ngon, Trang Du trong lòng nhịn không được có chút khác thường, thời điểm Mộ Thần theo đuổi hắn, cũng chưa từng mời hắn ăn loại điểm tâm này đâu!

Diệp Thạch từng ngụm từng ngụm ăn bánh ngọt, không quá một hồi liền đem một khối bánh lớn gặm sạch sẽ, Trang Du nhìn thấy Diệp Thạch https://thuviensach.vn

ăn, sâu trong đôi mắt nhịn không được xẹt qua vài phần xem thường.

“Ngươi không ăn sao? Không ăn thì ta giúp ngươi ăn a!” Diệp Thạch nhìn chằm chằm một khối bánh nhỏ trên tay Trang Du, nói.

Trang Du cười cười, nói: “Ta đang ăn đây. Hương vị rất tốt.”

Diệp Thạch cắn thìa, bĩu môi nói: “Mộ Thần nói là hắn tự làm, ta mới không tin đâu, nhất định là đầu bếp nhà hắn làm.”

Trang Du nhìn vẻ mặt oán trách kia của Diệp Thạch lại che dấu không được ngọt ngào, trong lòng cảm giác khác thường càng mãnh liệt.

“Việc ta muốn nói khả năng sẽ làm ngươi khổ sở, nhưng mà ta cảm thấy vẫn nên cùng ngươi nói.” Trang Du nghiêm túc mà nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch nhìn Trang Du, không hiểu mà hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Trang Du nhìn Diệp Thạch, có chút thương hại nói: “Ông nội của Mộ

Thần là Mộ Kha cùng ông nội của ngươi là anh em kết nghĩa, Mộ Kha yêu ai yêu cả đường đi, cũng rất thích ngươi, tiểu đồng lứa ở Mộ gia cạnh tranh kịch liệt, Mộ Thần vì lấy lòng Mộ Kha, khó tránh khỏi dùng chút thủ đoạn đặc biệt.”

Diệp Thạch đôi mắt co rút, “Ngươi có ý gì?”

“Ta có ý gì, ngươi thật sự không hiểu sao?” Trang Du nhìn Diệp Thạch, không cho là đúng nói.

Diệp Thạch gắt gao nắm chặt tay, thiếu chút nữa lòng bàn tay đã bị

chảy máu.

“Ngươi nói như vậy có mục đích gì?” Diệp Thạch cắn răng hỏi.

https://thuviensach.vn

Trang Du nhìn Diệp Thạch, nói: “Ta không hy vọng Mộ Thần hắn trầm luân trong các loại âm mưu quỷ kế, loại phương pháp bàng môn tả đạo này, chung quy không phải chính đạo, ta cũng không hy vọng ngươi bị hãm sâu.”

Diệp Thạch nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Vậy cám ơn ý tốt của ngươi.”

Trang Du nhìn biểu tình Diệp Thạch, nhẹ hít một hơi, khuyên nhủ: “Ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, ngươi sớm một chút nhận rõ ràng, về sau, cũng…”

Diệp Thạch nhìn Trang Du, đôi mắt có chút sắc bén, nói: “Làm sao ngươi biết Mộ Thần hắn nhất định không thích ta.”

Trang Du nhìn Diệp Thạch, trong lòng không khỏi dâng lên buồn bực, hắn một mảnh hảo tâm, Diệp Thạch lại không lĩnh tình như vậy.

“Ngươi cũng biết đi, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, Mộ Thần hắn như thế nào sẽ đối với ngươi tốt như vậy?” Trang Du thản nhiên nói.

Diệp Thạch tâm trạng rối bời, cả người có loại cảm giác hít thở không thông.

Diệp Thạch nhíu lại mày, nói: “Làm sao ngươi biết? Mộ Thần chính miệng nói cho ngươi?”

Trang Du sửng sốt một chút, nói: “Không phải..”

“Không phải chính miệng Mộ Thần nói cho ngươi biết? Ngươi vì cái gì nói chắc chắn như vậy?” Diệp Thạch cắn răng, bất mãn nhìn Trang Du.

Trang Du có chút phiền muộn nhìn Diệp Thạch, nói: “Đây là một việc thực rõ ràng a! Dù sao, nam nhân bình thường, ai sẽ…” Thích ngươi a!

https://thuviensach.vn

“Ta không muốn nghe lời nói của ngươi, Mộ Thần có thích ta hay không, vì cái gì sẽ đối tốt với ta, chính miệng hắn nói thì ta mới tin.” Diệp Thạch đứng lên, có chút nóng nảy nói.

Trang Du nhìn Diệp Thạch không chịu thụ giáo, thở dài một tiếng, nói: “Vậy tùy ngươi đi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

38. Chương 38: Giãy Dụa

“A Du, các em nói xong rồi sao?” Lam Nhược Phong đi tới hỏi.

Trang Du gật gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói: “Nói xong rồi.”

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Lam Nhược Phong cùng Trang Du, gắt gao cắn chặt răng.

Trang Du vừa ly khai, lúc trước Diệp Thạch ở trước mặt Trang Du ngụy trang kiên cường lập tức sụp đổ, sắc mặt trở nên vô cùng u ám.

“A Du, em cùng người nọ nói chuyện gì vậy?” Lam Nhược Phong hỏi.

Trang Du nhẹ hít một hơi, nói: “Em khuyên y lạc đường nên biết quay lại, không nên hãm sâu trong ảo cảnh không thuộc về y, thế nhưng, nhìn dáng vẻ của y tựa hồ không muốn để ý tới ý tốt của em.”

Lam Nhược Phong nhún vai, nói: “A Du, em chính là rất thiện lương, trên đời này rất nhiều người đều không biết phân biệt lẽ phải, em vì tốt cho y, y nói không chừng còn nghĩ rằng em muốn hại y.”

“Em không quan tâm y có ý nghĩ gì, chỉ cầu không thẹn với lương tâm.” Trang Du thản nhiên nói.

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch thất hồn lạc phách về phòng bếp, nhịn không được hỏi: “Thạch Đầu, con làm sao vậy? Bị bệnh sao?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch sắc mặt quá kém, làm cho Trần Đạt nhịn không được lo lắng, Diệp Thạch luôn luôn kiên cường, nếu không phải xảy ra chuyện gì khó có thể tiếp thu, Diệp Thạch sẽ không đến mức như thế.

“Người hầu kia của Mộ Thần thiếu gia nói gì đó với con sao?” Trần Đạt cau mày hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, sắc mặt mệt mỏi nói: “Không có, hắn không nói gì.” Không phải hắn, vậy là ai?

“Đây là cái gì?” Trần Đạt nhìn thực hạp trên tay Diệp Thạch hỏi.

“Là điểm tâm Mộ Thần đưa tới.” Diệp Thạch nói.

Trần Đạt sửng sốt một chút, nói: “Mộ Thần thiếu gia thật có tâm.”

Diệp Thạch cắn môi, có chút nản lòng nói: “Hắn có tâm? Nhưng mà, hắn vì cái gì có tâm như vậy?”

Trần Đạt khó hiểu nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, con đang suy nghĩ

gì vậy? Mộ Thần thiếu gia đối tốt với con, không tốt sao?”

Diệp Thạch hít sâu một hơi, nói: “Tốt! Chỉ là quá tốt.”

… …

“Đồ vật đưa đến rồi sao?” Mộ Thần từ trong nhập định thanh tỉnh lại, hỏi Nhâm Tam.

Nhâm Tam gật đầu, nói: “Đã đưa đến.”

“Em ấy có nói cái gì không?” Mộ Thần nâng mắt hỏi.

Nhâm Tam gật đầu, chắp tay sau lưng, nói: “Diệp Thạch thiếu gia nói, kêu ngài không cần nóng vội, từ từ sẽ đến, đừng quá vất vả, dù sao… Dù https://thuviensach.vn

sao… Ngài ngốc như vậy, kể cả mất ăn mất ngủ, cũng không nhất định có thể luyện ra được đan dược.”

Mộ Thần: “…” Thạch Đầu nhà hắn chính là không được tự nhiên như

vậy, rõ ràng lo lắng cho hắn, lại không nói rõ.

… …

Vào đêm, Diệp Thạch ôm chăn, cắn góc chăn, sâu kín trong con ngươi có đạo lục quang.

Nửa đêm Trần Đạt tỉnh táo lại, bị bộ dáng Diệp Thạch làm hoảng sợ, Trần Đạt thầm nghĩ: Trạng thái của Diệp Thạch thật sự rất không được bình thường, Diệp Thạch luôn giữ đồ ăn, đối với đồ ăn thì ai đưa đến cũng không cự tuyệt, nhưng mà hắn hôm nay lại nói ăn không vô, còn đem điểm tâm dư lại đều chia ra.

Điểm tâm Mộ Thần thiếu gia đưa tới hương vị đặc biệt ngon, đại trù chuyên môn làm điểm tâm trong tửu lâu ăn đều khen không dứt miệng.

Trần Đạt nhớ rõ lúc trước Diệp Thạch còn nói qua, nói Mộ Thần làm điểm tâm phi thường ăn ngon, nhưng mà phân lượng ít một chút, ăn vài miếng đã hết.

“Thạch Đầu, rốt cuộc làm sao vậy?” Trần Đạt hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch ngẩng đầu, nhìn Trần Đạt, nói: “Trang Du nói, Mộ Thần tốt với con như vậy, chỉ là vì ông nội của hắn Mộ Kha cùng ông nội của con quan hệ tốt, hắn muốn lấy lòng Mộ Kha.”

Trần Đạt nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Thạch Đầu, lời nói của Trang Du có thể tin sao? Ta xem tên kia có nhiều hộ hoa sứ giả như vậy, nhưng mà đối với những thiếu gia nhà giàu đó, như trước ai đến cũng không cự tuyệt, ta thấy hắn là bởi vì Mộ Thần thiếu gia không để ý tới hắn, hắn lại đối Mộ

https://thuviensach.vn

Thần thiếu gia để bụng, con người không phải đều là như vậy sao? Trang Du trước kia chướng mắt Mộ Thần, hiện tại, Mộ Thần không để ý tới hắn, trong lòng hắn không cân bằng.”

Diệp Thạch ngẩng đầu, hoang mang nói: “Trần thúc, ý của thúc là, Trang Du hắn gạt con?”

“Tất nhiên, Mộ Thần thiếu gia là thân tôn tử của Mộ Kha, ông nội của con tuy rằng có quan hệ tốt với Mộ Kha, nhưng mà cũng chỉ là quan hệ tốt mà thôi, thiếu gia ngài đối với Mộ Kha mà nói, chỉ là một ngoại nhân, Mộ

Thần nếu muốn lấy lòng Mộ Kha, căn bản không cần phí nhiều tâm sức như thế.” Trần Đạt nói rõ từng chữ.

Diệp Thạch cắn răng, nói: “Trần thúc, thúc nói đúng, Trang Du nhất định là đang gạt con.”

“Thiếu gia, ngài nếu như thích Mộ Thần thiếu gia, vậy thì không thể

luôn chỉ để cho Mộ Thần thiếu gia một người đầu nhiệt*, ngài phải tỏ vẻ

một chút mới được!” Trần Đạt nói.

*ý là chỉ có một người nhiệt tình

Diệp Thạch cắn môi, tròng mắt chuyển động suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

39. Chương 39: Tới Nhà Lần Thứ Hai

“Thạch Đầu, đây là hai con gà quay mà ngươi muốn.” Chủ trù của tửu lâu nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật gật đầu, vừa lòng nói: “Cám ơn.”

Diệp Thạch bỏ hai con gà lá sen vào hộp thức ăn, mùi gà lá sen không giữ được bay ra, Diệp Thạch tốn khí lực thật lớn, mới nhịn xuống không ăn luôn con gà lá sen trong hộp.

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch mang theo hộp thức ăn đi ra, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: “Thạch Đầu, con mang hai con gà quay đi gặp Mộ

Thần thiếu gia?”

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Trần Đạt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, nói: “Có hơi quá khó coi không?”

“Không hề khó coi! Hai con gà quay tốn sáu khối nguyên thạch đó, mất của con sáu ngày tiền lương, hy vọng khẩu vị Mộ Thần không lớn, dư

một con gà quay cho con ăn.” Diệp Thạch ánh mắt lóe sáng, nói thầm.

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, mặt mày xanh xao.

Diệp Thạch nhìn Trần Đạt, không hiểu mà hỏi: “Trần thúc, thúc làm sao vậy?”

https://thuviensach.vn

Trần Đạt lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, gặp Mộ Thần thiếu gia thì con đừng nói lung tung.”

Diệp Thạch chớp chớp mắt, nói: “Con cứ nói lung tung đó.”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Diệp Thạch xoay chuyển tròng mắt, nhỏ giọng nói: “Trần thúc, bánh ngọt ngày hôm qua đều chia hết?”

Trần Đạt gật đầu, nói: “Đúng vậy, con nói ăn không vô, nên ta chia hết rồi.” Ông vốn muốn lưu một chút, nhưng mà mọi người thật sự rất thích, ông muốn lưu cũng lưu không được.

Diệp Thạch cắn cắn môi, nói: “Thật đáng tiếc.”

Linh quả trên bánh ngọt kia đều là linh quả cấp hai, muốn mua thì cần năm, sáu khối nguyên thạch một quả đó!

Vật liệu dùng làm bánh ngọt kia, cũng có thể là nguyên liệu nấu ăn cấp hai, ăn đến miệng, linh khí nồng đậm. Mình ngày hôm qua thật sự là quá xúc động, đều do Trang Du kia, nếu không tại hắn tới đây nói những thứ loạn thất bát tao đó thì mình như thế nào lại luẩn quẩn trong lòng.

Diệp Thạch mang theo hộp thức ăn đi rồi, Trần Đạt nhìn bóng dáng Diệp Thạch đi xa, lo lắng nhíu mày.

Diệp Thạch đem theo hộp thức ăn đi đến trước cửa Mộ gia, gõ gõ cửa.

Nhớ tới tình huống lần trước, Diệp Thạch không tự chủ được nhíu mày.

Một gã sai vặt đi ra, nhìn thấy Diệp Thạch thì sửng sốt một chút, rồi sau đó hỏi: “Ngài là Diệp Thạch Diệp thiếu gia?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy. Ngươi biết ta? Ngươi là người mới sao?” Diệp Thạch nhớ rõ lần trước gã sai vặt kia, mắt mọc trên đỉnh đầu, vẻ mặt khi nhìn y tràn đầy ghét bỏ.

Gã sai vặt gật đầu, nói: “Vâng ạ. Ta là người mới, ta tên Vương Đại, lần trước gã sai vặt kia bởi vì không cung kính với Diệp thiếu gia ngài, đã bị Nhị gia đuổi đi.”

Diệp Thạch nghe được gã sai vặt nói, nhịn không được sửng sốt một chút, bị đuổi đi? “Nhị gia là?”

“Là Mộ Viễn Phong Mộ Nhị gia!” Gã sai vặt trả lời.

Diệp Thạch gật gật đầu, “a” một tiếng. Diệp Thạch chuyển tròng mắt suy nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Viễn Phong sẽ vì y đuổi một người hầu.

“Ngài tới tìm Mộ Thần thiếu gia phải không, ngài trước tiên vào đây đi.” Vương Đại tránh đường ra, ân cần nói.

Diệp Thạch bị thái độ cung kính của gã sai vặt kia làm cho có chút không biết làm thế nào, ngượng ngùng đi theo Vương Đại đi vào.

Nhâm Tam nhìn thấy Diệp Thạch được Vương Đại dẫn tới, trên mặt nhất thời nhiều vài phần vui mừng, “Diệp thiếu, ngài đã tới, tìm Mộ thiếu sao?”

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hắn đang ở đây sao?”

“Thiếu gia đang theo Nhị gia đi luyện đan, phải qua một lúc nữa mới đến, ta sẽ mang ngài đi tới thư phòng của thiếu gia ngồi trước. Nếu thiếu gia biết ngài đã tới, nhất định sẽ rất cao hứng.” Nhâm Tam nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch xoay chuyển tròng mắt, hỏi: “Mộ Thần luyện đan có thuận lợi không?”

Nhâm Tam cười khổ nói: “Chuyện này ta cũng không rõ lắm, hẳn là không phải đặc biệt thuận lợi. Nhưng việc luyện đan này vốn là không thể

thuận lợi nhiều, với lại thiếu gia nhà ta chỉ mới bắt đầu học thôi.”

Diệp Thạch gật gật đầu: “Cũng đúng, vạn sự khởi đầu nan, hắn gần đây rất cố gắng sao?”

“Đúng vậy! Thiếu gia gần đây đổi tính, không giống với trước kia.”

Nhâm Tam nói.

Trước kia Mộ Thần vội vàng chọi gà cưỡi ngựa, ăn chơi đàng điếm, hiện tại Mộ Thần, cả ngày không phải nghiên cứu bộ sách luyện đan thì chính là đi theo Mộ Viễn Phong học tập luyện đan, nếu không nữa thì chính là tu luyện luyện thể, suốt ngày, đều vội đến bất diệc nhạc hồ.

“Đại khái thì Mộ Thần khi nào có thể đi ra?” Diệp Thạch hỏi.

“Thực lực Mộ Thần thiếu gia quá thấp, mỗi lần chỉ có thể luyện trong luyện đan thất hai canh giờ, hẳn là sắp đi ra rồi.” Nhâm Tam cung kính trả

lời.

“Vì sao chỉ có thể luyện hai canh giờ?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

“Bởi vì trong địa hỏa có tồn tại hỏa độc, luyện lâu sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với tu luyện giả, với thực lực của Mộ Thần thiếu gia, một ngày chỉ có thể ở bên trong luyện hai canh giờ.” Nhâm Tam trả lời.

“Vậy có biện pháp nào giải quyết hỏa độc không?” Diệp Thạch nhăn mày hỏi.

https://thuviensach.vn

“Nghe nói là nếu có thể tìm được dị hỏa thu cho chính mình dùng, sẽ

không cần sợ hỏa độc, nhưng mà, thứ dị hỏa này đều là ngộ mà không thể

cầu.” Nhâm Tam lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói.

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Như vậy à!”

Mộ Thần đang luyện trong luyện đan thất, linh thảo cấp một bên cạnh nhiều vô cùng.

Mộ Thần hết sức chuyên chú luyện đan, hiện giờ, Mộ Thần đã không cần Mộ Viễn Phong biểu thị.

Mộ Viễn Phong nắm giữ ba loại linh dịch cấp một cùng mười lăm loại đan dược cấp một, tất cả đã được Mộ Thần học được, về phần đan dược cấp hai, lấy thực lực Mộ Thần hiện giờ còn chưa đủ để luyện chế.

Mộ Thần khống chế linh hồn lực, ngưng tụ đan dịch trong đan lô thành đan dược.

“Tốt!” Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần kết thúc luyện đan, nhịn không được vỗ vỗ tay, “Thần nhi, phẩm chất đan dược con luyện ra lại tăng lên.”

Mộ Thần cười, khiêm tốn nói: “Đều nhờ phụ thân biết cách dạy bảo.”

Mộ Viễn Phong cười khổ nói: “Ta cũng không dám kể công, đây đều là thiên phú của con.”

Thiên phú của Mộ Thần thật sự rất cao, tất cả các loại đan dược, hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể học được. Sau khi học được, Mộ Thần có thể

không dừng lại mà điều chỉnh, từng bước luyện chế ra đan dược có phẩm chất đề cao đến thượng phẩm thậm chí cực phẩm, thiên phú như vậy, Mộ

Viễn Phong đừng nói gặp qua, nghe cũng chưa nghe nói qua.

https://thuviensach.vn

Đối với thành tựu của Mộ Thần, Mộ Viễn Phong vừa vui mừng, vừa có loại cảm giác anh hùng trì mộ.

“Thần nhi, thiên phú luyện đan của con tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, hiểu chưa?” Mộ Viễn Phong nghiêm túc nói.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Phụ thân, con hiểu ạ.”

Mộ Viễn Phong gật đầu, thiên phú của Mộ Thần quá mức nghịch thiên, thiên phú như vậy mà bị lộ ra, Mặc Thành này dung không được gia tộc của hắn, cho dù là những đại gia tộc luyện đan ở đế đô thì cũng dung không được.

“Thời gian đã đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Vâng, đúng rồi phụ thân, những đan dược mà con luyện ra, xử lý như thế nào ạ?”

Mộ Viễn Phong chắp tay sau lưng, nói: “Ta sẽ gửi cho từng nhóm người bán đi, đối bên ngoài nói là do ta luyện chế.”

Mộ Viễn Phong là một luyện đan sư cấp ba, có thể luyện chế ra nhiều đan dược cấp một. Lập tức bán ra nhiều đan dược cấp một như vậy cũng không ngạc nhiên.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Vâng.”

“Yên tâm, luyện đan bán đi được nguyên thạch, đều sẽ đưa vào dưới trướng của con.” Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, mỉm cười nói.

Mộ Thần ngại ngùng cười, nói: “Có phụ thân ngài che chở, con không có gì phải lo lắng.”

Mộ Thần đi theo Mộ Viễn Phong ra ngoài, Nhâm Tam nhìn thấy Mộ

Thần đi ra, lập tức đi lên, nói: “Xin chào Nhị gia, Thần thiếu.”

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong thấy Nhâm Tam vội vã, nhíu mày hỏi: “Tìm thiếu gia của ngươi có chuyện gì sao?”

“Cũng không phải đại sự gì, là Diệp Thạch thiếu gia đến đây.” Nhâm Tam cung kính nói.

Trên mặt Mộ Thần nổi lên vẻ vui mừng, “Ngươi nói cái gì? Thạch Đầu đến? Chuyện khi nào, sao không sớm một chút nói cho ta biết? Em ấy hiện tại ở đâu?”

Mộ Viễn Phong nhìn bộ dáng kích động của Mộ Thần, bất đắc dĩ nói:

“Con kiềm chế một chút.”

“Thiếu gia ngài đang luyện đan, ta không dám quấy rầy, ta đã an bài Diệp thiếu gia ngồi trong thư phòng chờ ngài, ta có kêu phòng bếp làm điểm tâm cho Diệp Thạch thiếu gia.” Nhâm Tam lập tức trả lời.

“Phụ thân, con đi trước.” Mộ Thần chào tạm biệt Mộ Viễn Phong một tiếng, liền vội vội vàng vàng chạy xa.

Mộ Viễn Phong nhìn bóng dáng Mộ Thần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu,

“Đúng là một tiểu tử hấp ta hấp tấp, có tức phụ là quên phụ thân luôn.”

… …

Trong thư phòng.

“Diệp thiếu gia, ngài còn cần điểm tâm gì sao?” Một thị nữ cung kính hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng trộm nhìn chằm chằm đánh giá Diệp Thạch.

Diệp Thạch hỏi: “Bánh ngọt kia có không?”

Thị nữ nhíu mày, hỏi: “Bánh ngọt?”

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mộ Thần đã cho ta ăn.”

https://thuviensach.vn

“Đó là tay nghề độc môn của thiếu gia, đầu bếp của phòng bếp không biết làm.” Thị nữ lắc đầu nói.

Diệp Thạch mở to mắt, ngạc nhiên: “Thật sự là Mộ Thần làm hả?”

Thị nữ gật đầu, trả lời: “Đúng vậy. Đại sư phòng bếp nói, Mộ Thần thiếu gia có thiên phú thành linh đầu bếp cao cấp, nhưng có vẻ Mộ Thần thiếu gia đối với việc trở thành linh đầu bếp cao cấp cũng không có bao nhiêu hứng thú.”

Diệp Thạch xoay chuyển tròng mắt, thầm nghĩ, mình thật sự đã hiểu lầm Mộ Thần, thì ra tên kia thật sự biết làm bánh ngọt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

40. Chương 40: Ăn Sạch

Mộ Thần nghiêng ngả lảo đảo đi vào cửa, đầy kích động nói: “Thạch Đầu, em tìm ta?”

Diệp Thạch nhìn bộ dáng hấp tấp của Mộ Thần, âm thầm cười trong lòng, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Em tìm ta có chuyện gì không?” Mộ Thần trông mong nhìn Diệp Thạch hỏi.

“Ta tới thăm ngươi một chút!” Diệp Thạch tròn mắt nói.

Tâm tình Mộ Thần nhất thời sáng sủa lên, Mộ Thần liếm môi, tiến tới trước mặt Diệp Thạch hỏi: “Thạch Đầu, em không phải là nhớ ta đi?”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, gật đầu, nói: “Đúng thế.”

Mộ Thần sửng sốt một chút, không khỏi bối rối nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng Mộ Thần, khóe miệng nhịn không được cong lên.

“Sắc mặt của ngươi không tốt lắm.” Diệp Thạch quan sát mặt Mộ

Thần rồì nói.

Mộ Thần xoa xoa mặt mình, “Tại trong luyện đan thất bị hỏa khí làm nóng, trong luyện đan thất thật sự rất nóng.” Mộ Thần lắc đầu nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, do dự một chút, khuyên: “Thực lực của ngươi còn thấp, thường xuyên đi luyện đan thất, có thể có vấn đề gì không?” Theo hiểu biết của Diệp Thạch, luyện đan sư nếu không cẩn thận bị hỏa độc xâm lấn thì sẽ rất phiền phức.

Mộ Thần không để bụng mà nói: “Ta mỗi ngày chỉ ở trong luyện đan thất hai canh giờ, hơn nữa, có phụ thân trông coi, không có vấn đề gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Thạch lấy hộp thức ăn ra, nói: “Ta có mang đồ

ăn cho ngươi.”

Mộ Thần đầy vui sướng nói: “Thật tốt quá, ta vừa lúc đói bụng.”

“Ác, hai con gà quay?” Mộ Thần vui sướng nói, thật sự thì đang âm thầm nghĩ, Diệp Thạch đưa cho mình hai con gà, có phải là đang nhắc nhở

mình rằng mỗi ngày nên đưa cho Diệp Thạch thêm một con gà?

“Là gà lá sen, mắc hơn gà quay đấy.” Diệp Thạch cau mày, cãi lại.

Mộ Thần gật gật đầu: “À, là gà lá sen sao? Thạch Đầu, em đối với ta thật tốt.”

“Nhanh ăn đi.” Diệp Thạch thúc dục.

Mộ Thần gật đầu, gà này là của Diệp Thạch đưa cho nên Mộ Thần ăn đặc biệt nhiều. Sau khi đi vào thế giới này, lượng cơm mà Mộ Thần ăn càng ngày càng tăng, luyện đan hai canh giờ đã tiêu hao không ít nguyên khí của Mộ Thần, hai con gà quay với Mộ Thần mà nói, cũng không coi là nhiều.

Không quá một hồi, Mộ Thần đã gặm sạch sẽ.

“Thạch Đầu ta đã ăn xong rồi.” Mộ Thần cười với Diệp Thạch, nói.

Diệp Thạch quẹt miệng, ánh mắt sâu kín nhìn Mộ Thần, có chút oán giận nói: “Đúng vậy, ngươi đã ăn xong rồi, ngay cả cái chân gà cũng không https://thuviensach.vn

dư lại.”

Mộ Thần nhìn biểu tình buồn bã thất vọng của Diệp Thạch, quẫn bách một chút.

Mộ Thần ở trong lòng hung hăng vỗ đầu, hình như vừa rồi hắn làm chuyện ngu xuẩn rồi, phần của tức phụ cũng ăn luôn.

“Bánh ngọt ta nhờ người đưa cho em ăn thế nào? Ta bỏ thêm rất nhiều đường, nghe nói em thích ăn ngọt.” Mộ Thần dời đề tài nói.

Nghĩ đến cái bánh ngọt kia, Diệp Thạch có chút mất mát, “Cái bánh ngọt kia, ta đã chia cho người khác hết rồi.”

Mộ Thần sửng sốt một chút, nhìn biểu tình ảm đạm của Diệp Thạch, không khỏi có chút kỳ quái, “Chia thì chia đi, ta hôm nào lại làm cho em một cái nữa là được.”

“Ngươi… Vì sao lại đối tốt với ta vậy?” Diệp Thạch ngẩng đầu, đầy khẩn trương hỏi Mộ Thần.

“Bởi vì ta thích em, cho nên tất nhiên sẽ đối tốt với em.” Mộ Thần đương nhiên nói.

“Nhưng ngươi tại sao lại thích ta?” Diệp Thạch thẳng mắt nhìn Mộ

Thần, hỏi.

Mộ Thần nhún vai, nói: “Ta vừa nhìn thấy em đã thích em, không có vì cái gì cả!”

Diệp Thạch cau mày, đầy hoài nghi nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn gương mặt Diệp Thạch tiến lại đây, nhịn không được tiến lên, ở trên trán Diệp Thạch hôn một phát.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút quẫn bách lui lại, “Ngươi… Ông nội của ngươi đâu?” Diệp Thạch nhịn không được thăm dò hỏi.

Mộ Thần cũng không có nghĩ nhiều, thản nhiên nói: “Ông nội đang bế

quan.”

“Bế quan?” Diệp Thạch ngẩn người.

Mộ Thần gật đầu, trả lời: “Đúng vậy. Ông nội thường xuyên bế quan, chỉ khi gia tộc có đại sự, hoặc là gặp được đại đấu giá hội đặc biệt, mới có thể xuất quan.”

“Ông ấy sẽ bế quan bao lâu?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

“Không biết nữa. Vài tháng, vài năm, cũng có thể vài chục năm.” Mộ

Thần nhún vai nói.

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ mà gật đầu, nói: “Là như vậy à.”

Diệp Thạch cúi đầu, thầm nghĩ Trang Du quả nhiên lừa gạt mình, ông nội Mộ Thần bế quan chính là vài chục năm, nếu Mộ Thần không thích mình, hắn làm hết thảy đều thành vô nghĩa.

Mộ Thần nhìn biểu tình Diệp Thạch, không hiểu mà hỏi: “Em sao lại đột nhiên hỏi về ông nội?”

Diệp Thạch cúi đầu, nói: “Không có gì, ta chỉ là có chút tò mò, nghe nói, ông nội của ngươi cùng ông nội của ta quan hệ rất tốt.”

“Đúng vậy!” Mộ Thần tiến tới bên tai Diệp Thạch, nói: “Hôn sự của ta với em, vẫn là nhờ ông nội định ra đó.”

Mặt Diệp Thạch mãnh liệt nóng bỏng lên.

“Thiếu gia, có khách đến.” Nhâm Tam đi tới bẩm báo.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày, hỏi: “Khách nhân? Người nào vậy?”

“Là Lam Nhược Phong đã xuất hiện tại đấu giá hội.” Nhâm Tam nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

41. Chương 41: Khách Không Mời Mà Đến

Mộ Thần nhíu mày, trong con ngươi xẹt qua vài phần mù mịt. Lam Nhược Phong? Lam Nhược Phong tại sao lại đến đây?

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươi nhanh tới xem sao.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Cũng được.”

Mộ Thần mang theo Diệp Thạch đi vào đại sảnh, Diệp Thạch vào đại sảnh mới phát hiện, Trang Du cũng có mặt ở đây.

Trang Du nhìn thấy Diệp Thạch phía sau Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên một tia bất mãn.

Trang Du bất mãn Diệp Thạch, Diệp Thạch đồng dạng cũng không muốn thấy Trang Du, nhìn thấy ánh mắt Trang Du nhìn qua, Diệp Thạch hung hăng trừng mắt nhìn Trang Du, đối với nửa cái bánh ngọt bị chia hết kia, Diệp Thạch vẫn là có chút canh cánh trong lòng, Diệp Thạch tự nhiên tính đến trên đầu Trang Du.

Trang Du nhịn không được nhăn chặt mày, thầm nghĩ: Diệp Thạch người này thật đúng là không chịu thụ giáo, hắn đều đã nói rõ ràng như vậy, Diệp Thạch lại vẫn cùng Mộ Thần một chỗ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhìn thấy Diệp Thạch trừng Trang Du, không tự

chủ được nhăn chặt mày, thầm nghĩ Diệp Thạch này đúng là không biết phân biệt.

Mộ Thần gắt gao nắm chặt tay Diệp Thạch, kéo tay Diệp Thạch tới một chỗ ngồi xuống.

“Lam thiếu gia, ngươi không cần phải nói nữa, yêu cầu của ngươi, ta không thể đồng ý.” Mộ Viễn Phong âm trầm nói.

Lam Nhược Phong nhíu mày, thản nhiên nói: “Mộ Nhị gia, giá ta đưa ra đã không thấp, ngài nên suy nghĩ lại thêm một chút đi.”

Mộ Viễn Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái, nói: “Lam thiếu, không cần nhiều lời, đan dược này bản thân ta cũng cần, ta sẽ không bán.”

Gương mặt Lam Nhược Phong âm trầm, nói: “Một khi đã như vậy, ta sẽ không làm cho ngươi khó xử.”

Mộ Viễn Phong chắp tay sau lưng, thần sắc âm lãnh nói: “Mời về.”

Lam Nhược Phong sắc mặt không tốt liếc mắt nhìn Mộ Viễn Phong một cái, vẻ mặt buồn bực đi ra ngoài. Trang Du thấy Lam Nhược Phong rời đi, lập tức đuổi theo. Trang Du một bên đuổi theo Lam Nhược Phong ra ngoài, một bên dùng ánh mắt lưu luyến, liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, Mộ Thần bị ánh mắt đau lòng không tha kia của Trang Du nhìn mà trong lòng phát lạnh.

“Phụ thân, bọn họ tới làm gì?” Mộ Thần quay đầu, hướng Mộ Viễn Phong hỏi.

Mộ Viễn Phong hít sâu một hơi, trả lời: “Bọn họ đến mua đan dược.”

https://thuviensach.vn

“Mua đan dược? Chẳng lẽ là…” Mộ Thần nhíu mày nói.

Mộ Viễn Phong gật đầu nói: “Không sai, chính là thứ mà con đang nghĩ.”

Phàm là đan dược có thể đề cao nguyên lực của tu luyện giả, tác dụng phụ lại ít,thì luôn luôn cung không đủ cầu. Vì phòng ngừa Phá Linh Đan bị

người người mơ ước, sau khi Mộ Viễn Phong luyện ra đan dược, vẫn luôn chú ý giấu diếm, trong gia tộc cũng chỉ có ít ỏi vài người biết được.

Chuyện đan dược sở dĩ sẽ truyền ra ngoài, nhất định là có nội quỷ.

Mộ Thần cau mày, hít sâu một hơi, thảo nào, theo lý mà nói, Lam Nhược Phong không nên xuất hiện, lại xuất hiện sớm như vậy, thì ra là Mộ

Viễn Hàng không đắc thủ, đơn giản phát tán tin tức này ra bên ngoài sao?

“Phụ thân, ngài hiện tại định làm như thế nào?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết.”

“Phụ thân, ngài nhanh chóng dùng đan dược kia đi.” Mộ Thần nhăn mày nói.

Mộ Viễn Phong nhẹ hít một hơi, “Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để dùng đan dược kia.”

Hắn mới thăng cấp võ sư chín sao không lâu, cảnh giới còn chưa được củng cố. Mộ Viễn Phong vốn định dùng thời gian một hai năm, tăng tu vi lên võ sư chí n sao đỉnh mới dùng Phá Linh Đan, nếu là như thế, đến lúc hắn dùng Phá Linh Đan sẽ có sáu thành nắm chắc sẽ thăng cấp được, nhưng mà hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ nắm chắc có hai thành.

Mộ Viễn Phong từ từ nhắm hai mắt, trong ngực dâng lên một cơn oán khí nồng đậm. Qua nhiều năm nay, hắn vẫn luôn nơi chốn nhường nhịn Mộ

https://thuviensach.vn

Viễn Hàng, nhưng mà Mộ Viễn Hàng lại nơi chốn tính kế hắn, nhiêu đó còn chưa tính, lần này Mộ Viễn Hàng vì muốn làm khó hắn, vậy mà làm đến nước này.

Diệp Thạch không nói một lời ngồi một bên, tuy rằng y không rõ lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng biết, Mộ Viễn Phong tựa hồ gặp phải phiền toái.

Mộ Viễn Phong nhìn thấy Diệp Thạch, sắc mặt hòa hoãn vài phần, nói: “Thạch Đầu, con đã đến rồi, ta nhớ rõ mấy năm trước đã gặp qua con một lần, lúc ấy con còn trong tã lót, quay qua quay lại đã lớn rồi.”

Diệp Thạch bối rối nói: “Con chào Mộ thúc thúc.”

Mộ Viễn Phong vỗ vai Diệp Thạch, nói: “Con trước hết dọn lại đây ở

đi, hoàn cảnh trong tửu lâu quá kém, bất lợi với việc tu luyện của con, con dọn lại đây, cũng có thể tìm hiểu với Thần nhi nhiều hơn.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, mờ mịt nhìn Mộ Viễn Phong.

“Không nguyện ý sao?” Mộ Viễn Phong hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không phải ạ.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nhịn không được nhăn mày. Hắn lúc trước cùng Diệp Thạch nói nhiều như vậy, Diệp Thạch cũng không để ý hắn, lúc này phụ thân chỉ vừa nói, Diệp Thạch liền đồng ý, đối đãi khác nhau quá đi!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

42. Chương 42: Tính Toán

“Phụ thân, ngài định làm như thế nào?” Mộ Thần hỏi.

Sắc mặt Mộ Viễn Phong tối đen một mảnh, tin tức này đã truyền ra, hiện tại khắp nơi đều theo dõi hắn, hắn muốn lưu đan dược thêm hai năm thì khả năng không quá cao, tình huống hiện tại, biện pháp tốt nhất là dùng đan dược.

Nhưng mà, đan dược này không phải có thể tùy tiện ăn, dùng đan dược như vậy, nhất định phải có người ở bên cạnh hộ pháp, nếu không sẽ

dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma.

Nếu, phụ thân xuất quan, nhất định sẽ kêu mình tặng đan dược cho Mộ

Viễn Hàng. Thực lực của hắn còn chưa đến võ sư chín sao đỉnh, nhưng mà Mộ Viễn Hàng đã dừng lại ở cảnh giới này vài năm rồi. Kỳ thật, thời điểm đan dược vừa mới luyện ra, phụ thân liền có ý nghĩ này, chỉ là không tiện mở miệng.

Hiện giờ có cơ hội này, vì tiền đồ gia tộc, phụ thân nhất định sẽ mở

miệng, chỉ là, hắn làm sao có thể cam tâm, phải biết, sự tình lần này rất có thể là do Mộ Viễn Hàng tính kế hắn.

Nhưng mà, kể cả phụ thân biết sự tình là do Mộ Viễn Hàng giở trò quỷ, hắn cũng như trước sẽ làm như vậy, bởi vì hắn không chỉ là một phụ

thân, cũng là một gia chủ, tính tình của phụ thân luôn là làm thế nào có lợi https://thuviensach.vn

với gia tộc thì liền làm như thế ấy, Mộ Viễn Hàng chỉ sợ cũng đoán chắc điểm ấy, mới có thể làm như vậy.

“Ta cũng không biết, Thần nhi, phụ thân hiện tại dùng đan dược thì xác xuất thành công quá thấp, nhưng mà, muốn ta cứ như vậy bán đi, ta thật sự luyến tiếc.” Mộ Viễn Phong lắc đầu nói.

Phá Linh Đan trên thị trường có giá trị ba mươi vạn nguyên thạch, nhưng mà chỉ là giá thị trường a! Tại chợ đêm, đan dược này tăng đến một hai trăm vạn đều là chuyện thường, Lam Nhược Phong tên tiểu tử kia, tưởng lấy ra ba mươi lăm vạn nguyên thạch thì có thể mua được đan dược của hắn, thật sự là quá hoang đường.

Mộ Thần nâng mắt lên, nói: “Phụ thân, bằng không, trực tiếp giao đan dược cho khu đấu giá.”

“Giao cho khu đấu giá?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy! Người được đến tin tức, hẳn không chỉ có một nhà Lam gia, chúng ta hiện tại lưu lại đan dược kia, sẽ bị người khác nhớ thương, không muốn bị như thế, không bằng chúng ta giao đan dược cho khu đấu giá, ra một cái giá tốt, phụ thân ngài cũng có thể lấy được nguyên thạch, lại đi mua dược thảo luyện chế Phá Linh Đan, hoặc là mua một quyển sách để tăng trình độ luyện đan lên, hoặc là mua linh dược.”

Mộ Viễn Phong híp mắt nói: “Con nói đúng, giao cho khu đấu giá là một biện pháp không tồi.” Hắn nếu đã luyện chế ra được Phá Linh Đan một lần, thì sẽ có cơ hội luyện chế ra được lần thứ hai.

Mộ Viễn Hàng đã đi thỉnh phụ thân xuất quan, tên kia đánh chủ ý gì vừa xem liền hiểu ngay, động tác của hắn nhất định phải nhanh.

“Chúng ta đi thôi.” Mộ Viễn Phong nói với Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

“Hiện tại ạ?” Mộ Thần có chút kinh ngạc.

“Binh sĩ quý tại thần tốc, đi thôi, con không muốn đi khu đấu giá nhìn xem sao?” Mộ Viễn Phong cười nói.

Mộ Thần gật gật đầu, có chút động tâm nói: “Được ạ!”

“Nhị thúc, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại bên ngoài không bình yên đâu, Nhị thúc ngài…” Mộ Hồng nhìn thấy Mộ Viễn Phong cùng Mộ Thần, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ.

Mộ Viễn Phong lạnh lùng nhìn Mộ Hồng, nói: “Đúng thế. Làm sao?

Ta đi nơi nào cũng cần phải bẩm báo cho ngươi đúng không?”

Mộ Hồng ngượng ngùng cười: “Nhị thúc nói đùa.”

Mộ Viễn Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn ngụy trang gì nữa, trực tiếp mang theo Mộ Thần đi.

“Hồng thiếu gia, Nhị gia bị sao vậy?” Một thân tín bên người Mộ

Hồng hỏi.

Mộ Hồng nhìn bóng dáng Mộ Viễn Phong rời đi, trong con ngươi xẹt qua một tia vẻ trào phúng, Mộ Viễn Phong tức giận thì cũng có năng lực làm gì đâu, ai biểu hắn hiện tại chỉ là võ sư chín sao, ông nội nếu như xuất quan, nhất định sẽ hướng về phụ thân.

Mộ Hồng không để bụng nói: “Không biết! Thoạt nhìn, tâm tình Nhị

thúc không được tốt lắm, có thể là do Mộ Thần quá ngu ngốc, luyện đan không được thuận lợi đi.”

“Hồng thiếu, chúng ta có cần phái người theo dõi Nhị gia hay không?”

Thân tín của Mộ Hồng hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Hồng không cho là đúng nói: “Thôi đi.” Thực lực Mộ Viễn Phong cường như vậy, tìm người theo dõi hắn nhất định sẽ bị phát hiện, thời gian này, không thể chọc cho Mộ Viễn Phong xù lông, bức hắn chó cùng rứt giậu sẽ không tốt.

Mộ Viễn Phong chân trước vừa rời đi, sau lưng, Mộ Viễn Hàng liền đi ra từ tu luyện thất của Mộ Kha.

“Nhị thúc của ngươi đâu?” Mộ Viễn Hàng hỏi Mộ Hồng.

“Đi rồi ạ.” Mộ Hồng nói.

Mộ Viễn Hàng đôi mắt co rụt lại, trong lòng không khỏi căng thẳng, thời gian này rời đi, sẽ không phải là muốn làm cái gì đi. “Biết hắn đi chỗ

nào không?” Mộ Viễn Hàng hỏi.

Mộ Hồng lắc đầu, nói: “Không biết ạ.”

“Còn không mau phái người đi thăm dò!” Mộ Viễn Hàng trong lòng dâng lên một cơn dự cảm bất thường.

Mộ Hồng gật gật đầu, hỏi: “Vâng, phụ thân, ông nội khi nào thì xuất quan ạ?”

“Ngày mai!” Mộ Viễn Hàng trả lời.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

43. Chương 43: Giá Quy Định

Trong khu bán đấu giá.

“Mộ đại sư, đây là biên lai của ngài, Phá Linh Đan khởi điểm sẽ có giá bốn mươi vạn nguyên thạch, nếu như đến lúc đó không có người cạnh tranh, khu bán đấu giá của chúng ta sẽ lấy giá quy định thu đan dược này vào.” Người phụ trách của khu bán đấu giá là Lý lão, ân cần nói với Mộ

Viễn Phong.

“Đa tạ.” Mộ Viễn Phong thản nhiên nói.

“Mộ nhị gia có thể giao đan dược cho khu bán đấu giá của chúng ta, là vinh hạnh của khu bán đấu giá chúng ta, ta hẳn là nên nói cảm tạ với ngài.”

Lý lão nói.

Mộ Viễn Phong cười cười: “Hợp tác vui vẻ.”

Lý lão đưa một tấm thẻ cho Mộ Viễn Phong, “Mộ Nhị gia, bên trong tấm thẻ này đã có bốn mươi vạn nguyên thạch, chờ sau khi bán đấu giá chấm dứt, khoản còn lại cũng sẽ chuyển vào đây.”

Mộ Viễn Phong gật đầu, nói: “Đa tạ.”

Lý lão vuốt cằm, tươi cười trên miệng như thế nào cũng đều không khống chế nổi, loại tiểu thành thị này không ngờ cũng sẽ có người lấy Phá Linh Đan đi bán đấu giá, thật sự là niềm vui ngoài dự đoán, có thể bán đấu https://thuviensach.vn

giá loại đan dược này, đối với tiếng tăm của khu bán đấu giá chính là có lợi thật lớn.

“Lý lão, Mộ Viễn Phong này bị gì sao? Có đan dược như vậy, không lưu cho bản thân mình, lại muốn đem ra đi bán đấu giá, ta thấy hắn cũng đã là võ sư chín sao, hẳn không bao lâu là có thể dùng được đan dược này.”

Đấu giá sư của khu bán đấu giá là Diễm Vũ, nhìn thấy Mộ Viễn Phong cùng Mộ Thần rời đi, sắc mặt có chút cổ quái mà nói.

“Ngươi cho là hắn nguyện ý?” Lý lão cười lạnh một tiếng nói.

Diễm Vũ nhíu mày, hỏi: “Hắn không nguyện ý?”

“Nếu không phải bị bức đến không có cách nào, Mộ Viễn Phong hẳn sẽ không đi đến một bước này.” Lý lão híp mắt, bình chân như vại nói.

Diễm Vũ khó hiểu nhìn Lý lão, hỏi: “Lý lão, ý của lão là, Mộ Viễn Phong là bị bức?”

“Hoạ từ trong nhà ra! Chuyện bên trong đại gia tộc, cho tới bây giờ

đều là như vậy.” Lý lão lắc lắc đầu, nói: “Cũng không liên quan chuyện của chúng ta, dù sao việc này có lợi với chúng ta.”

Sau khi Mộ Viễn Phong mang theo Mộ Thần rời khỏi khu bán đấu giá, liền đi chợ đêm.

“Phụ thân, cái Dung Hỏa Dịch này là cái gì vậy mà giá trị lại tới mười vạn nguyên thạch?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong cười trả lời: “Trong thiên địa có rất nhiều loại dị hỏa, mỗi luyện dược sư đều muốn hấp thu dị hỏa cho chính mình dùng, thu dị

hỏa là một việc vô cùng nguy hiểm, Dung Hỏa Dịch có thể làm độ nguy hiểm khi hấp thu dị hỏa giảm đi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật gật đầu, cảm thán: “Còn có loại đồ vật này sao!”

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, nói: “Ta thay con mua thứ này đi.”

Mộ Thần trừng lớn mắt, nói: “Phụ thân, cái đó rất quý.”

Mộ Viễn Phong không để bụng, nói: “Không có việc gì, nếu về sau con may mắn thu được dị hỏa, vậy mười vạn nguyên thạch này không tính là gì.”

Sau khi kiến thức qua thiên phú Mộ Thần, Mộ Viễn Phong cảm thấy nhi tử này của mình chính là vì luyện đan mà sinh, bởi vậy rất là áy náy trước kia không để mắt đến Mộ Thần, giờ phút này nhìn thấy đồ vật hữu dụng đối với Mộ Thần, nên Mộ Viễn Phong một chút cũng không nương tay.

Mộ Thần nhăn chặt mày, hắn hiện tại một ngày đại khái có thể luyện chế trên dưới năm mươi viên đan dược cấp một. Đan dược cấp một có giá cả đại khái là mười khối nguyên thạch một viên, một ngày Mộ Thần thu vào khoảng năm trăm nguyên thạch. Năm trăm nguyên thạch đối với người thường mà nói, đã là thu nhập xa xỉ, nhưng đối với kẻ chân chính có tiền mà nói, chút thu nhập ấy chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Mộ Viễn Phong mang theo Mộ Thần trong chợ đêm đi dạo hồi lâu, tiêu tiền như nước mua không ít đồ vật.

Mộ Viễn Phong mang theo Mộ Thần nơi nơi mua sắm, Mộ gia cũng đang nghiêng trời lệch đất.

“Phụ thân, Nhị đệ vậy mà lại giao đan dược cho khu bán đấu giá, hắn thật sự là quá hoang đường, đan dược như vậy sao lại có thể giao cho khu bán đấu giá chứ.” Mộ Viễn Hàng thần tình bực mình, nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Kha nhẹ hít một hơi, nói: “Khu đấu giá Tế Nguyệt có bối cảnh không nhỏ, đồ vật đã ăn được, sợ sẽ không nhả ra.”

Mộ Viễn Hàng cắn chặt răng, vốn hết thảy đều theo như ông dự đoán mà phát triển, nhưng mà, mới nửa ngày, nửa ngày thời gian qua đi, mọi thứ

đều thay đổi, Mộ Viễn Phong cư nhiên làm như vậy, người này tình nguyện đem đan dược giao cho khu đấu giá bán ra ngoài, cũng không vui lòng thành toàn cho ông trở thành võ linh.

Mộ Viễn Hàng cắn răng, trong lòng dâng lên một cơn hối hận vô cùng.

Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy ông không nên uổng phí tâm cơ

làm nhiều việc vô dụng như vậy, sớm biết như vậy ông nên cứng rắn đoạt đan dược ăn luôn.

Mộ Kha thật sâu từ từ nhắm hai mắt, hỏi: “Viễn Phong nó hiện tại ở

đâu?”

“Hình như đang dẫn Thần nhi đi chợ đêm.” Một vị trưởng lão nói.

“Đã là thời điểm nào rồi mà hắn còn có tâm tình dẫn nhi tử đi chợ

đêm!” Một vị trưởng lão khác đứng ở bên cạnh Mộ Viễn Hàng tức giận nói.

Mộ Viễn Hàng đôi mắt lập tức rụt lại, vốn là hết thảy đều thuận lợi, nhưng mà tựa hồ từ khi Mộ Thần bị Trang Du cự tuyệt, bắt đầu tâm tính liền biến đổi, hết thảy liền thoát ly sự khống chế của ông.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

44. Chương 44: Họa Từ Trong Nhà

Diệp Thạch trở lại tửu lâu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, nhăn chặt mày hỏi: “Thạch Đầu, con muốn dọn đến Mộ gia?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Thạch Đầu, con như thế nào lại đột nhiên nghĩ thoáng mà nghe theo Thần thiếu?” Trần Đạt không hiểu mà hỏi.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Nghe theo hắn? Con mới không phải nghe hắn nói đâu, con gặp được phụ thân của hắn, phụ thân hắn muốn con đến ở

trong Mộ gia.”

Trần Đạt sửng sốt một chút, lập tức có chút kích động, “Con gặp được phụ thân của hắn?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Mộ Viễn Phong tiền bối có ấn tượng với con thế nào?” Trần Đạt có chút khẩn trương hỏi, Mộ Viễn Phong là luyện dược sư cấp ba và còn là một võ sư chín sao, Diệp gia từ sau khi Diệp Hách qua đời, tu vi cao nhất cũng chỉ có võ sư chín sao.

“Ấn tượng? Con không biết. Thúc ấy chưa nói.” Diệp Thạch gãi đầu trả lời.

https://thuviensach.vn

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Không biết? Con sao lại không biết? Loại sự tình này không cần người ta nói, con phải tự hiểu.”

Diệp Thạch có chút buồn bực nói: “Con lại không hiểu mà.”

Trần Đạt: “…” d-u-n-g-v-u

… …

Thời điểm Mộ Viễn Phong dẫn theo Mộ Thần trở về, Mộ Kha, Mộ

Viễn Hàng cùng với vài vị trưởng lão trong gia tộc đã tụ tập trong đại đường.

Mộ Viễn Phong nhìn một phòng đầy người, thản nhiên cười, hỏi: “Đây là muốn làm gì? Bộ dạng các vị cứ như muốn thẩm vấn vậy.”

Mộ Kha nhíu mày nhìn Mộ Viễn Phong, hỏi: “Viễn Phong, vì sao con lại bán Phá Linh Đan cho khu bán đấu giá?”

“Lam gia thiếu gia Lam Nhược Phong đưa giá quá thấp, con nhìn không nổi.” Mộ Viễn Phong bình tĩnh nói.

“Con có thể lựa chọn không bán. Con có biết gia tộc nhiều thêm một võ linh cường giả có ý nghĩa như thế nào không?” Mộ Kha lạnh lùng nhìn Mộ Viễn Phong, bị tức đến khó thở.

Mộ Viễn Phong híp mắt, nói: “Con đương nhiên biết gia tộc nhiều thêm một võ linh cường giả có ý nghĩa như thế nào, con cũng không muốn bán, nhưng mà tin tức đã truyền ra, con lại có biện pháp nào chứ.”

“Con…” Mộ Kha nhìn Mộ Viễn Phong, bất đắc dĩ thở dài.

Mộ Viễn Phong chắp tay sau lưng, thanh thanh lãnh lãnh đứng trong đại đường, hắn và Mộ Viễn Hàng là cùng cha khác mẹ, sinh mẫu của Mộ

https://thuviensach.vn

Viễn Hàng càng được Mộ Kha sủng ái, Mộ Kha vẫn luôn tương đối thiên vị

Mộ Viễn Hàng.

Mộ Kha nhẹ hít một hơi, bất đắc dĩ nhìn Mộ Viễn Phong cùng Mộ

Viễn Hàng, có chút ủ rũ đỡ trán.

Hai đứa con trai này của hắn, tư chất đều rất tốt, đáng tiếc, Mộ Viễn Hàng vẫn luôn đối với Mộ Viễn Phong tâm tồn đố kỵ, cũng âm thầm làm không ít chuyện, cũng may Mộ Viễn Phong vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, không có làm hành động gì quá kích, nhưng mà, sự tình lần này, thái độ Mộ

Viễn Phong lại khác thường.

Mộ Kha nhìn Mộ Viễn Phong, bất đắc dĩ rũ mắt xuống, nếu Mộ Viễn Phong giữ đan dược lại, thì vì gia tộc mà bất đắc dĩ, ông cũng chỉ có thể ủy khuất Mộ Viễn Phong.

“Nhị đệ, ngươi quá đáng.” Mộ Viễn Hàng nói với Mộ Viễn Phong.

“Quá đáng? Ta sao lại quá đáng? Đan dược là do ta luyện chế ra, ta muốn xử lý như thế nào là chuyện của ta.” Mộ Viễn Phong lạnh lùng nhìn Mộ Viễn Hàng.

Mộ Viễn Hàng nhìn Mộ Viễn Phong, bất đắc dĩ nói: “Nhị đệ, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng cũng không thể không để ý lợi ích của gia tộc chứ!”

Mộ Viễn Phong cười nhạo: “Ta đúng là so ra kém đại ca lấy đại cục làm trọng, nếu tin tức Phá Linh Đan không có truyền ra ngoài, ta ngược lại nguyện ý lấy đại cục làm trọng.”

Mộ Viễn Hàng gắt gao nắm chặt tay, Mộ Viễn Phong từ khi nào lại trở

nên bén nhọn như thế?

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Hàng không biết, Mộ Viễn Phong nguyên bản bởi vì Mộ

Thần không học vấn không nghề nghiệp mà buồn bực không vui, hiện giờ

Mộ Thần lạc đường biết quay lại, Mộ Viễn Phong thầm hận chính mình chậm trễ nhi tử nhiều năm, cũng hận Mộ Viễn Hàng vẫn luôn dạy hư con mình, thành kiến đối với Mộ Viễn Hàng trở nên sâu không thấy đáy.

“Nhị đệ, ta biết ngươi hận ta, nhưng mà…” Mộ Viễn Hàng nói.

“Chuyện cười. Hận ngươi? Ta sao lại phải hận ngươi, chẳng lẽ tin tức là do đại ca ngươi truyền ra nên ta mới hận ngươi?” Mộ Viễn Phong lạnh lùng hỏi.

Mộ Viễn Hàng cau mày, nói: “Nhị đệ, lời này không thể tùy tiện nói.”

Mộ Viễn Phong híp mắt, nói: “Nếu đại ca không tùy tiện nói chuyện, ta tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nói.”

“Ngươi…” Mộ Viễn Hàng híp mắt, không ngờ Mộ Viễn Phong lại biến thành như vậy, trong lúc nhất thời, Mộ Viễn Hàng cảm thấy Mộ Viễn Phong và Mộ Thần giống nhau, làm cho ông phân biệt không rõ.

“Đủ rồi, hai người các ngươi nháo đủ chưa!!” Mộ Kha vỗ bàn thật mạnh, lạnh lùng quát lên.

Mộ Viễn Phong cùng Mộ Viễn Hàng dưới sắc mặt nghiêm khắc của Mộ Kha, ngậm miệng lại.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

45. Chương 45: Bán Đấu Giá Đan Dược

Mộ Viễn Phong chân trước vừa rời khỏi khu đấu giá, sau lưng khu bán đấu giá liền mạnh mẽ tuyên truyền.

Trong lúc nhất thời sự tình khu đấu giá Tế Nguyệt sắp bán đấu giá Phá Linh Đan nháo ồn ào huyên náo.

Khu đấu giá Tế Nguyệt vừa mới cử hành qua đại đấu giá hội, rất nhiều người tới tham gia đấu giá hội vẫn còn nghỉ lại tại Mặc Thành mà chưa có rời đi, tin tức khu đấu giá có bán đấu giá Phá Linh Đan, nhất thời hấp dẫn vô số tầm mắt.

Võ sư bị ngưng tại cảnh giới chín sao đỉnh này vài năm, vài thập niên, cũng không phải là việc lạ. Một viên Phá Linh Đan, đủ để cho các võ sư

nằm mộng cũng muốn đột phá đó đoạt phá đầu.

Lam Nhược Phong đen mặt, gia tộc cho hắn năm mươi vạn nguyên thạch làm cho hắn thu mua đan dược trên tay Mộ Viễn Phong, nhưng mà năm mươi vạn nguyên thạch này hắn đã xài hết năm vạn.

Lam Nhược Phong nguyên bản tưởng rằng hắn ra giá ba mươi lăm vạn, lại cho Mộ Viễn Phong một chút áp lực, sau đó lại tăng giá cả lên bốn mươi lăm vạn, vậy thì hơn phân nửa có thể lấy được đan dược trên tay Mộ

Viễn Phong, nào biết, Mộ Viễn Phong vậy mà giao đan dược cho khu bán đấu giá.

https://thuviensach.vn

“Nhược Phong, tâm tình chàng không tốt sao?” Trang Du hỏi.

Lam Nhược Phong miễn cưỡng cười, nói: “Không có!”

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong, nói: “Nhược Phong, nếu chàng có việc gì không vui cũng có thể nói với em, em có thể chia sẻ giúp chàng.”

Lam Nhược Phong gật đầu, nói: “Ta biết.”

Lam Nhược Phong cau mày, lần này đến Mặc Thành, hắn đã cam đoan với phụ thân, nói sẽ đem Phá Linh Đan mang về. Hiện giờ, Phá Linh Đan đã bị đưa vào khu bán đấu giá, nghĩ muốn lấy bốn mươi lăm vạn nguyên thạch thu đan dược vào, quả thực là việc không có khả năng.

Trang Du nhìn biểu tình Lam Nhược Phong rầu rĩ không vui, âm thầm nghĩ, Lam Nhược Phong đại khái là vì việc đan dược mà phát sầu, cũng không biết tại sao Mộ Viễn Phong tình nguyện giao đan dược cho khu đấu giá, cũng không nguyện ý bán cho Nhược Phong, Nhược Phong là người của đại gia tộc Lam gia ở Cảnh Thành a.

Mộ Viễn Phong nếu như bán đan dược cho Lam Nhược Phong, Lam gia tất nhiên sẽ thiếu Mộ Viễn Phong phần nhân tình này. Cơ hội làm cho Lam gia thiếu nhân tình cũng không phải thường có, nếu mình gặp được Mộ Thần, nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ hắn.

Nếu mà Mộ Thần vẫn là nguyên chủ, nói không chừng sẽ bị Trang Du mê muội, thật sự có khả năng đi khuyên nhủ Mộ Viễn Phong, nhưng mà, hiện tại là Mộ Thần này, vậy, một chút khả năng cũng không có!

… …

“Thạch Đầu, về việc Phá Linh Đan, con có biết hay không?” Trần Đạt nâng mi hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày thầm nghĩ, ngày đó chuyện Lam Nhược Phong và Mộ Viễn Phong nói có vẻ chính là về Phá Linh Đan, lúc ấy sắc mặt Mộ

Viễn Phong thật sự rất không tốt.

“Con cũng không rõ lắm.” Diệp Thạch trả lời.

Trần Đạt nhăn chặt mày, nói: “Việc này thật sự có chút kỳ quái, Mộ

gia hiện tại sợ là không quá thái bình.”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Trần Đạt, hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”

Trần Đạt híp mắt, trả lời: “Mộ Viễn Phong giao đan dược cho khu đấu giá, nhưng mà, hiện tại Mộ gia lại giống như đang gom góp nguyên thạch, muốn mua lại viên đan dược kia.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, không dám tin, “Làm sao lại như vậy?”

Khu đấu giá cũng không phải là chỗ từ thiện, nó giống nhau ở chỗ sẽ lấy ra tiền thuê từ tiền đồ vật bán ra trong lúc bán đấu giá. Bây giờ Mộ Viễn Phong bán đan dược, Mộ gia lại đi mua đan dược.

Trần Đạt nhún vai, nói: “Cho nên ta mới nói là Mộ gia hiện tại không yên ổn. Mộ gia mua đan dược hình như là muốn đưa cho Mộ Viễn Hàng dùng, quan hệ hiện tại của hai huynh đệ này có chút vi diệu!”

Diệp Thạch gãi đầu, Mộ Viễn Phong đã giao đan dược cho khu đấu giá, hẳn là Mộ gia đang rất bất mãn, không biết tình huống hiện tại là thế

nào, Mộ Thần có thể bị liên lụy hay không.

“Trần thúc, Phá Linh Đan rất đáng giá sao?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Trần Đạt gật đầu, trả lời: “Phá Linh Đan đương nhiên là đáng giá, Phá Linh Đan trên thị trường có giá trị ba mươi vạn nguyên thạch, vào khu đấu giá, sợ là không có một trăm vạn nguyên thạch thì không mua được.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch trừng lớn mắt ngạc nhiên: “Nhiều như vậy?”

Trần Đạt gật đầu, nói: “Đương nhiên, nếu không thì con nghĩ như thế

nào.”

Diệp Thạch lóe lóe ánh mắt, nói: “Con cả đời cũng kiếm không ra nhiều tiền như vậy.”

Trần Đạt lắc đầu, nói: “Việc đau đầu này là của cao tầng Mộ gia, không liên quan tới chúng ta, chúng ta trước dọn vào lại nói sau.”

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Cũng đúng.”

“Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia đến đây!” A Mộc đi tới thông báo.

Diệp Thạch chuyển chuyển mắt, hỏi: “Hắn đến? Hắn tại sao lại đến?”

Mộ Thần tùy tiện đi đến, nhìn Diệp Thạch, nói: “Thu thập xong rồi sao? Xong rồi thì cùng ta đi thôi.”

“Thu thập xong rồi, ta cũng không có bao nhiêu đồ vật.” Diệp Thạch thản nhiên nói.

Mộ Thần vươn tay, nói: “Mấy thứ đó đưa cho ta đi.”

“Ngươi xách nổi sao?” Diệp Thạch hoài nghi nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần lấy hành lý trên tay Diệp Thạch ném vào trong nhẫn không gian, có chút đắc ý hướng Diệp Thạch lắc lắc tay.

Diệp Thạch nhìn chiếc nhẫn trên tay Mộ Thần, đầy hâm mộ nói: “Thật tốt, thật tiện lợi.”

Mộ Thần nhẹ vỗ nhẫn trên tay, nói: “Cái nhẫn này chỉ có một thước vuông, chứa không được bao nhiêu đồ, chờ ta kiếm tiền, ta mua cho em cái https://thuviensach.vn

lớn hơn.”

Diệp Thạch bĩu môi, có chút hồ nghi nhìn Mộ Thần, nói: “Chờ ngươi kiếm tiền? Vậy phải chờ tới khi nào đây?” Một cái nhẫn không gian có giá tới mấy vạn nguyên thạch đó, Mộ Thần người này chỉ biết dỗ y.

Mộ Thần: “…”

“Thạch Đầu, em không nên khinh thường ta như vậy. Ta hiện tại đang học luyện đan, là luyện-đan đó em biết không? Đây chính là việc có thể

kiếm tiền nhiều nhất đó.” Mộ Thần có chút đắc ý nói.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng là vậy, có thể kiếm tiền nhiều nhất, cũng rất đốt tiền. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã làm hỏng thiệt nhiều linh thảo tốt, nhưng một viên đan dược cũng không luyện chế

ra, mất không ít tiền phải không.”

“Thạch Đầu, kỳ thật ta đã có thể luyện chế ra đan dược, phụ thân nói ta có thiên phú mà.” Mộ Thần vẻ mặt đau khổ nói.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, bĩu môi, “Phải không? Thật sự là làm khó phụ thân ngươi, ngươi biểu hiện kém như vậy, hắn còn trái lương tâm đi an ủi ngươi.”

Mộ Thần: “…”

Trần Đạt đứng ở một bên, không tiếng động nháy mắt ra dấu cho Diệp Thạch, bất quá, Diệp Thạch chỉ lo đả kích Mộ Thần, một chút cũng không chú ý tới Trần Đạt đang ở một bên gấp đến giơ chân.

“Chúng ta đi thôi.” Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch ngoan ngoãn đưa tay cho Mộ Thần nắm, Mộ Thần âm thầm nghĩ, Diệp Thạch người này, nắm tay một cái liền thành thật.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong cùng Trang Du đang trên đường đi tới, vừa lúc nhìn thấy Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch đi ra.

Trang Du thấy một màn như vậy, không tự chủ được nheo nheo đôi mắt, thoạt nhìn có vẻ Diệp Thạch và Mộ Thần càng ngày càng gần gũi. Mộ

Thần người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy, diễn trò có cần nghiêm túc như vậy không?

Diệp Thạch nhìn thấy Trang Du, trong lòng nhất thời có một cỗ cảm giác chán ghét nói không nên lời, nhìn thấy Lam Nhược Phong, trong lòng lại có cỗ cảm giác kỳ lạ.

“Thần thiếu!” Trang Du theo bản năng mở miệng gọi lại Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn Trang Du, không kiên nhẫn hỏi: “Trang thiếu có chuyện gì sao?”

Trang Du mím môi, thời gian đã dài như vậy, Mộ Thần đối với hắn vẫn luôn xa cách, Trang Du có loại cảm giác mặt nóng dán mông lạnh, nhưng mà nếu kêu hắn buông tay, hắn lại luyến tiếc.

“Không có gì. Chàng có chuyện gì gấp sao?” Trang Du hỏi.

“Cũng không có việc gì, Thạch Đầu đáp ứng ở lại Mộ gia, ta dẫn em ấy trở về.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Trang Du nhăn nhăn mày, không khỏi có chút trách cứ nhìn Diệp Thạch.

Những hộ hoa sứ giả đó của Trang Du sẽ không chọc cho Trang Du tức giận, sẽ cho Trang Du mặt mũi, nhưng mà Diệp Thạch thì không, Diệp Thạch đối với Trang Du rất là… Chán ghét.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, chúng ta đi thôi, không phải anh đã nói rồi sao? Lúc trở về

vừa vặn là thời điểm ăn cơm, chúng ta vừa lúc có thể ăn một bữa cơm trưa.

Anh nói anh đã cố ý dặn phòng bếp làm cho ema lợn sữa nướng rồi phải không.” Diệp Thạch ôm cánh tay Mộ Thần, thân mật nói.

Mộ Thần nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Diệp Thạch, thầm nghĩ

Thạch Đầu đây là đang làm nũng sao? Thật đáng yêu nha.

“Trang thiếu, chúng ta còn có việc, đi trước.” Mộ Thần thản nhiên nói với Trang Du.

Trang Du nhìn Mộ Thần, nhịn không được nói: “Mộ Thần, chàng nếu muốn được ông nội của chàng chú ý, có rất nhiều biện pháp, không cần phải ủy khuất chính mình như vậy.”

Mộ Thần nhăn chặt mày, đầy khó hiểu nhìn Trang Du, “Ngươi đang nói gì vậy?”

Diệp Thạch nhìn bộ dáng Mộ Thần, không muốn Mộ Thần liên lụy nhiều với Trang Du, kéo tay Mộ Thần nói: “Chúng ta đi thôi, ta đói bụng.”

Mộ Thần nghe được lời nói của Diệp Thạch, lập tức vứt lời nói của Trang Du ra sau đầu, “Ngại quá, chúng ta đi trước.”

Diệp Thạch ôm cánh tay Mộ Thần, thân mật tựa vào vai Mộ Thần, quay đầu lại, hướng phía Trang Du làm cái mặt quỷ.

Trang Du nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Thạch, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Diệp Thạch đây là thị uy với hắn sao?

Một người quái dị như vậy thế mà cũng dám thị uy với hắn. Nhưng mà, Mộ Thần người này trước kia đối với mình cũng không có dụng tâm nhiều như vậy..

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhìn bóng dáng Diệp Thạch, trong lòng có một cỗ

chua xót, cảm giác giống như đồ đạc của mình bị người khác đoạt đi rồi.

Thoát ly khỏi tầm mắt Trang Du, Diệp Thạch lập tức buông lỏng cánh tay đang ôm tay Mộ Thần.

Mộ Thần bị Diệp Thạch buông ra như vậy, có loại cảm giác bị dùng qua liền ném.

“ ‘Mộ Thần, chàng nếu muốn được ông nội của chàng chú ý, có rất nhiều biện pháp, không cần phải ủy khuất chính mình như vậy.’ Thạch Đầu, em nghĩ Trang Du nói như vậy, đến tột cùng là có ý gì?” Mộ Thần đầy không hiểu hướng phía Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch chọt chọt ngón tay, nói: “Không biết! Ta làm sao lại biết hắn có ý gì?”

Mộ Thần lắc đầu, nói: “Được rồi, không nghĩ tới hắn nữa.” Trang Du chính là nhân vật chính, tư duy nhân vật chính luôn không giống người bình thường.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần không hỏi, nhất thời thở ra một hơi, trong lòng lại như trước có chút bất an.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

46. Chương 46: Pháo Hôi Ác Độc

“Cái người Lam Nhược Phong kia..” Nhớ tới Lam Nhược Phong, Diệp Thạch không tự chủ được nhăn chặt mày.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Hắn làm sao cơ?”

Diệp Thạch lắc đầu, nói: “Không biết, nghe Trang Du nói hắn là một luyện dược sư.” Diệp Thạch không dám nói cho Mộ Thần biết là khi y nhìn thấy Lam Nhược Phong, nội tâm liền không ngừng nói cho y biết, y phải thích người này, giống như ma chú vậy.

Mộ Thần tức giận nói: “Một luyện dược sư dở tệ mà thôi.”

“Dở tệ? Người ta đã là luyện dược sư cấp hai rồi đấy, nếu nói về dở tệ, ngươi mới là dở tệ ấy, đan dược cấp một cũng luyện chế không ra.” Diệp Thạch bĩu môi, không cho là đúng mà nói.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, âm thầm nghĩ mình nhất định phải nắm chặt thời gian, bắt đầu học luyện chế đan dược cấp hai, không thể để cho tức phụ xem thường mình được.

“Ta sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn.” Mộ Thần thề son thề sắt nói.

Diệp Thạch cau mày, không chắc chắn lắm, nói: “Tên kia không phải là biết yêu thuật đấy chứ?!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần khó hiểu hỏi Diệp Thạch: “Yêu thuật? Yêu thuật gì? Em đang nói về cái gì?”

Diệp Thạch có chút quẫn bách nói: “Bởi vì hắn thoạt nhìn… rất bảnh, rất có mị lực, làm cho người ta vừa thấy liền nguyện ý thân cận, cho nên ta suy nghĩ, người này có phải biết yêu thuật hay không, thế nên mới có thể

làm cho người khác cảm giác như vậy.”

“Em cảm thấy hắn rất bảnh, rất có mị lực? Vậy ta một chút cũng không như vậy sao?” Mộ Thần cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch cắn môi, có chút xấu hổ cúi đầu. Diệp Thạch có chút bất an mà chọt hai ngón tay lại với nhau, Mộ Thần vì y làm nhiều như vậy, mà y lại vì một nam nhân khác mà tim đập mạnh.

“Lam Nhược Phong chính là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, em đừng bị

hắn lừa.” Mộ Thần khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Trong truyện, vài chính quy công của Trang Du mỗi người đều tuổi trẻ

đầy hứa hẹn, mỗi người đều xuất chúng. Tiểu công xuất chúng như vậy, tất nhiên là không có khả năng không được người khác coi trọng.

Đáng tiếc, các chính quy công này đều là ba ngàn con sông chỉ lấy một, cho nên, những người không biết tự lượng sức mình mà coi trọng chính quy công, đều bất hạnh trở thành pháo hôi.

Mà chính quy công đối với Trang Du như mùa xuân ấm áp, đối đãi với pháo hôi lại như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng vô tình.

Trong truyện, khi Lam Nhược Phong đi lịch lãm, gặp được một người tên là Diệp Diên Tinh, ngẫu nhiên cứu Diệp Diên Tinh một phen.

https://thuviensach.vn

Diệp Diên Tinh từ sau đó liền liều lĩnh hết thảy yêu thương Lam Nhược Phong, vì Lam Nhược Phong lên núi đao xuống biển lửa, cái gì cũng đều làm.

Biết Lam Nhược Phong luyện đan cần có dị hỏa, Diệp Diên Tinh liền mạo hiểm tánh mạng đi thu thập dị hỏa tên Thanh Minh Diễm.

Lam Nhược Phong không thích Diệp Diên Tinh, nhưng mà cảm động và nhớ nhung một mảnh tình cảm hết sức chân thành của Diệp Diên Tinh, từ chối không được, không đành lòng để cho Diệp Diên Tinh thất vọng, liền nhận lấy Thanh Minh Diễm.

Ngay thời điểm Lam Nhược Phong gặp được nguy hiểm, Diệp Diên Tinh mấy lần ra tay cứu giúp.

Nhưng mà cho dù có đại ân cứu mạng, cũng không qua nổi việc Lam Nhược Phong đối với Trang Du một mảnh chân tâm.

Diệp Diên Tinh ở trong truyện được tả là một pháo hôi thụ ác độc, ti bỉ, đê tiện, diện mạo xấu, lại mơ tưởng Lam Nhược Phong, ghen tị Trang Du, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trong truyện, Diệp Diên Tinh lúc sau lại vì ghen tị mà trở nên điên cuồng, có ý đồ ám hại Trang Du, nhưng mà lại bị một chính quy công khác là Lục Nghiêu chặn lại, bị một kiếm giết chết.

Sau khi Lam Nhược Phong biết chuyện, thở dài một tiếng, mang thi thể Diệp Diên Tinh đi mai táng, cầu nguyện y sớm ngày siêu thoát, lần sau tái thế làm người không cần phải ác độc như vậy.

Lam Nhược Phong sở dĩ sẽ trở thành một đại luyện dược sư, đó là nhờ

Diệp Diên Tinh giúp không ít, huyết mạch Diệp Diên Tinh có chút đặc biệt, bỏ vào trong đan dược có thể đề cao tỉ lệ thành đan cùng phẩm chất của đan dược, máu Diệp Diên Tinh đồng thời có thể trợ giúp người ta dung hợp dị

hỏa.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cau mày hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

“Ta chính là biết như vậy, dù sao, em cách hắn xa một chút, hắn không phải là thứ gì tốt.” Mộ Thần lạnh lùng nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng rồi, trong nhà ngươi có nơi nào an toàn không, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Mộ Thần nghiêng đầu hỏi: “Em muốn âm thầm nói với ta?”

Diệp Thạch có chút quẫn bách gật đầu: “Cũng coi như thế.”

Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch, “Vậy còn chờ cái gì nữa, chúng ta nhanh đi về thôi!”

“Ông nội của ngươi xuất quan chưa? Ta có cần đi bái phỏng không?”

Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nhăn mày nói: “Không cần, lão nhân kia hẳn đang nổi nóng, em đừng đi xúc động lão, coi chừng lại giận lây qua em, qua vài ngày rồi nói sau.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, hỏi: “Ông nội của ngươi đang nổi nóng?”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy.” Mộ Kha nhìn như đối xử bình đẳng với Mộ Viễn Phong cùng Mộ Viễn Hàng, nhưng mà trên thực tế lại rất bất công, lần này phụ thân một mình giao đan dược cho khu đấu giá, Mộ

Kha có thành kiến rất lớn đối với Mộ Viễn Phong.

Mộ Thần hiểu rõ điểm này, cũng mặc kệ Mộ Kha.

Diệp Thạch cúi đầu, trong lòng nhịn không được nổi lên vài phần ngọt ngào, Trang Du tên hỗn đản kia chỉ biết nói hưu nói vượn, Mộ Thần căn bản là không quan tâm ý nghĩ của Mộ Kha, vậy như thế nào lại nói là lợi dụng mình đi lấy lòng Mộ Kha, thật sự là trò cười thiên hạ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

47. Chương 47: Khóa Dương Đan

“Em muốn nói với ta chuyện gì?” Mộ Thần lòng đầy chờ đợi dẫn Diệp Thạch đi tới mật thất, nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch đưa ánh mắt quét nhìn chung quanh một chút, xác định không có người nghe lén mới hỏi: “Ngươi muốn trở thành luyện dược sư, có phải cần dị hỏa không?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy. Có dị hỏa thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

“Ta nghĩ, ta đại khái biết một loại dị hỏa ở đâu.” Diệp Thạch nói.

Đôi mắt Mộ Thần lập tức co lại, “Em biết? Em làm sao lại biết?” Tin tức về dị hỏa, nếu lấy ra ngoài bán, ít nhất có thể bán hơn mười vạn nguyên thạch.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Mẫu phụ của ta để lại cho ta một quyển nhật kí, trong đó tựa hồ có tin tức về Thanh Minh Diễm được ghi lại.”

Trái tim Mộ Thần mãnh liệt nhảy dựng. Thanh Minh Diễm, vì sao lại cố tình là Thanh Minh Diễm? Pháo hôi thụ Diệp Diên Tinh vì Lam Nhược Phong tìm được dị hỏa, chính là Thanh Minh Diễm!

“Thạch Đầu, em có biết một người tên là Diệp Diên Tinh không?” Mộ

Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút hồ nghi nhìn Mộ Thần: “Ngươi làm sao lại biết tên nguyên bản của ta?”

“Diệp Diên Tinh là tên nguyên bản của em? Vậy tại sao em lại gọi là Diệp Thạch?” Mộ Thần nhíu mày hỏi.

Diệp Thạch nói: “Bởi vì khi ta còn bé, bị qua một trận bệnh nặng, một di nương nói mệnh ta quá yếu ớt, phải lấy cái tên xấu mới sống tốt được, thế nên liền đổi cho ta cái tên là Diệp Thạch, ý là cứng cỏi giống như tảng đá.”

Diệp Thạch cúi đầu, y lần đó bị bệnh nặng, trên thực tế là trúng độc.

Diệp Thạch cảm thấy vấn đề hẳn là ở trên người di nương đề nghị đổi tên cho mình, nhưng mà, dù y có nói thì phụ thân cũng sẽ không để ý, Diệp Thạch đơn giản khỏi cần phải nói.

Sắc mặt Mộ Thần trắng bệch, Diệp Thạch nhìn sắc mặt Mộ Thần, không khỏi lo lắng.

“Ngươi làm sao vậy?” Diệp Thạch vươn tay nói.

Mộ Thần một phát bắt được tay Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, em về

sau nhất định phải cách xa Lam Nhược Phong, nhất định phải cách hắn xa một chút, biết không?”

Diệp Thạch nhìn biểu tình như lâm đại địch của Mộ Thần, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “A? Được thôi.”

Mộ Thần ôm Diệp Thạch vào trong lòng, Diệp Thạch bị Mộ Thần làm cho khẩn trương lên.

Diệp Thạch nhìn phản ứng của Mộ Thần, trong lòng không khỏi có chút kỳ lại, “Được rồi, ta sẽ cách hắn xa một chút, hắn giống như biết yêu thuật vậy.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nắm chặt tay, cái đó mới không phải là yêu thuật, mà là vì bị

vận mệnh trong nguyên tác quấy phá.

Diệp Thạch lấy ra một quyển nhật kí bên người, nói: “Đây là mẫu phụ

của ta để lại cho ta, trong đây là bản đồ chỉ nơi có Thanh Minh Diễm.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên vẻ nhu hòa.

Trong nguyên tác, Diệp Diên Tinh là người chung tình, khi thích một người rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu hắn xuyên qua rồi, thì lần này, hắn nhất định phải làm cho đối tượng chung tình của Diệp Thạch biến thành chính mình.

Mộ Thần nhìn bản đồ, nói: “Cám ơn em.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói: “Bản đồ này là thực hay giả còn chưa biết đâu.”

“Em có phần tâm tư này, ta đã rất vui.” Mộ Thần cười nói.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, bối rối nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch, nói: “Đi thôi.”

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần ra ngoài.

“Thạch Đầu đến rồi à?” Mộ Viễn Phong thản nhiên nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Viễn Phong, không khỏi có chút câu nệ, lên tiếng chào Mộ Viễn Phong: “Chào Mộ thúc thúc.”

Mộ Viễn Phong nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, ta đã nói với quản gia, về sau, con giống như tiểu bối trong Mộ gia, mỗi tháng có thể lĩnh ba trăm nguyên thạch tiêu vặt.”

https://thuviensach.vn

“A! Không tốt lắm đâu ạ.” Diệp Thạch nhịn không được tròn mắt, y là dòng chính Diệp gia, theo lý mà nói, y cũng có thể có tiền tiêu vặt, nhưng mà Diệp Thạch ở trong nhà không được coi trọng, thuộc hạ cũng nâng cao đạp thấp, sau khi Diệp Hách qua đời, tiền tiêu vặt của Diệp Thạch đã bị cắt xén sạch sẽ.

“Con là vị hôn thê của Thần nhi, đây là việc nên làm, hai người các con tuổi quá nhỏ, hôn sự thì chờ các con thăng cấp võ sư rồi nói sau.” Mộ

Viễn Phong nói.

Diệp Thạch mặt đỏ lên, nói: “Cái này không vội.”

Mộ Viễn Phong nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, con không biết, Thần nhi khi còn bé không biết tiến thủ, ta lo lắng nó bị mê muội mất ý chí, đã cho nó ăn Khóa Dương Đan.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Mộ Thần, Khóa Dương Đan là một loại đan dược đặc biệt, nó có thể khiến người ta không “lên”

được, nhưng mà, sau khi tu luyện giả tiến vào võ sư, dược hiệu này sẽ tự

động bị bỏ.

Tu luyện giả bảo trì thân đồng tử tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn chút, có chút đại gia tộc vì phòng ngừa con cháu quá nhỏ đã trầm mê vào sắc đẹp, sẽ cho đệ tử trong gia tộc ăn loại dược này.

Mộ Thần mặt đỏ lên, có chút oán giận liếc mắt nhìn Mộ Viễn Phong một cái. “Phụ thân, bọn con muốn đi ăn cơm.”

Mộ Viễn Phong nhún vai, nói: “Thôi, vậy các con mau đi đi.”

Diệp Thạch kéo tay Mộ Thần, nhịn không được hỏi: “Phụ thân ngươi cho ngươi ăn Khóa Dương Đan hả? Nói như vậy, ngươi từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn không “lên” được?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần phiên cái xem thường, nói: “Chỉ là tạm thời thôi.” Không trách nguyên chủ không thân cận với Mộ Viễn Phong! Mộ Viễn Phong cũng quá ngoan độc.

Diệp Thạch mở to mắt nói: “Nếu ngươi vẫn luôn không tăng tới cảnh giới võ sư, vậy, ngươi cũng chỉ có thể cả đời không “lên”.”

“Em yên tâm, ta sẽ mau chóng trở thành võ sư.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi: “Nếu như mà thực lực của ngươi vẫn luôn tăng không lên thì sao?”

Mộ Thần đen mặt, nói: “Như thế nào lại vẫn luôn không tăng lên?”

Hắn cũng không phải nguyên chủ ngu xuẩn kia, hắn chính là học bá Mộ

Thần nhá! Nếu không phải hắn xuyên qua đây, giải thưởng Nobel Vật lý học không qua bao lâu sẽ tới tay hắn.

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Cái đó ai biết được.”

“Đi thôi, không nói cái này nữa.” Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch thỉnh thoảng nhìn trộm Mộ Thần, nói thầm: “Không thể

tưởng được a! Không thể tưởng được..!”

Mộ Thần đen mặt nhìn Diệp Thạch: “Em đang nói thầm cái gì đó?”

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Ta chỉ là thật bất ngờ thôi, ngươi vậy mà vẫn còn là xử nam.”

Mộ Thần: “…”

“Đồ ăn sắp nguội rồi, đi nhanh đi.” Mộ Thần tức giận kéo Diệp Thạch đi.

Diệp Thạch lảo đảo đuổi kịp cước bộ Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

48. Chương 48: Bán Đấu Giá Phá Linh Đan

Vào đêm.

Diệp Thạch trằn trọc nằm ở trên giường, miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười đắc ý.

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Thạch Đầu, con đang cười ngây ngô một mình cái gì vậy?”

Diệp Thạch nâng cằm nhìn Trần Đạt, mắt cong cong nói: “Trần thúc, thúc biết không, Mộ Thần hắn là xử nam, không ngờ hắn vẫn còn là xử

nam đó!”

Diệp Thạch kỳ thật vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện Mộ

Thần xằng bậy trước kia, giờ đột nhiên biết Mộ Thần thật ra vẫn luôn không “lên” được, nhịn không được mừng rỡ như điên.

Trần Đạt kinh ngạc nói: “Không thể nào, ta nghe nói Mộ Thần thiếu gia hắn…” Thích đi dạo kỹ viện mà!

“Là Mộ Viễn Phong thúc thúc nói cho con biết, thúc ấy sẽ không gạt con.” Diệp Thạch đắc ý cười nói.

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, nói: “Mộ Thần thiếu gia đối với con rất tốt, con cũng đừng nên tùy hứng.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch chớp chớp mắt, có chút không được tự nhiên gãi đầu nói:

“Mộ Thần nói, hắn thích như con vậy.”

Trần Đạt bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Mộ Thần thiếu gia thích con, con cũng không được sủng mà sinh kiêu.”

Diệp Thạch nhìn bộ dáng lo lắng của Trần Đạt, cũng nhịn không được có chút bất an, Mộ Thần đối y thật tốt quá, nếu như không được Mộ Thần chiều chuộng như vậy, nếu Mộ Thần không đối tốt với y, Diệp Thạch cũng sẽ không cảm thấy có gì, thế nhưng được Mộ Thần chiếu cố như vậy, Diệp Thạch có chút không dám nghĩ đến cảm giác mất đi Mộ Thần, “Con…”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch: “Đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi.”

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng rồi Trần thúc, Mộ Viễn Phong thúc thúc nói, con về sau mỗi tháng có thể lĩnh ba trăm nguyên thạch đó, Mộ

thúc thúc đối với con thật tốt.”

“Mộ Viễn Phong đối với con tốt, bởi vì con là vị hôn thê của Mộ

Thần, thực lực của con tăng lên, tương lai có thể giúp đỡ được Mộ Thần, con cũng thấy đấy, Mộ gia cũng không thái bình.” Trần Đạt nhíu mày nhắc nhở.

Diệp Thạch gật đầu nói “Con hiểu ạ.” Bỏ qua chuyện Mộ Thần có đối với y tốt không, hiện giờ y đang là người ăn nhờ ở đậu, nếu muốn đứng vững tại Mộ gia, việc y cần phải làm là thể hiện giá trị của mình.

… …

“Chào buổi sáng, ta đã làm bánh ngọt cho em, nghe Trần thúc nói ngày đó Nhâm Tam đưa bánh ngọt cho em, em đột nhiên tâm tình không tốt, chia bánh ngọt cho mọi người, sau đó lại hối hận không kịp, không ngừng cắn chăn.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, có chút bỡn cợt nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mặt đỏ lên, tức giận nói: “Trần thúc nói hưu nói vượn thôi, ta mới không có cắn chăn, đó là việc con nít mới làm.”

Mộ Thần nhún vai, không để bụng mà nói: “Được rồi, em không cắn chăn, vậy tại sao tâm tình lại đột nhiên không tốt?”

“Đó là bởi vì…” Diệp Thạch chuyển chuyển mắt, nói: “Đó là bởi vì Trang Du nói, ngươi vừa xấu, vừa ghê tởm, thực lực lại kém, còn luôn sống chết quấn lấy hắn không tha, ta bất bình thay ngươi, cho nên tâm tình không tốt.”

Mộ Thần: “…” Không ngờ Thạch Đầu cũng biết nói dối, Trang Du được truyện đặt ra chính là Bạch Liên Hoa, cho dù trong lòng Trang Du có nghĩ như vậy, thì hắn cũng không có khả năng quang minh chính đại nói ra.

Nhưng Diệp Thạch nói thẳng ra như vậy cũng không kỳ quái, Diệp Thạch được đặt ra cũng không phải là người tốt gì, mà là một pháo hôi thụ

ác độc vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

“Trang Du thật đáng giận!” Mộ Thần gật đầu, phụ họa Diệp Thạch.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, nhìn chằm chằm Mộ Thần nói: “Đúng vậy, cho nên, ngươi nên cách hắn xa một chút, càng xa càng tốt.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Chỉ cần em cách Lam Nhược Phong xa thật xa, ta cũng sẽ không để ý tới Trang Du.”

Đôi mắt Diệp Thạch sáng ngời, gật đầu: “Một lời đã định.”

Mộ Thần gật đầu, cười nói: “Đương nhiên.”

“Đây là cái gì?” Diệp Thạch nhìn bức thư màu đỏ trong tay Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

“Khu đấu giá Tế Nguyệt đưa thư mời tới, em muốn đi không?” Mộ

Thần hỏi.

Diệp Thạch cau mày nói: “Có đi cũng mua không nổi, viên đan dược kia của phụ thân ngươi rốt cuộc có thể bán được giá bao nhiêu?”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Ai biết được.” Dù sao cũng không có khả

năng là ba mươi lăm vạn nguyên thạch như Lam Nhược Phong đưa ra, Lam Nhược Phong nghĩ thật hay, ba mươi lăm vạn nguyên thạch đã muốn mua Phá Linh Đan, si tâm vọng tưởng.

… …

“Thần đệ, thì ra ngươi ở trong này à! Ngươi ngược lại thật là nhàn nhã.” Mộ Hồng mặt đầy tươi cười đi tới, đánh giá Mộ Thần nói.

Mộ Thần nhún vai: “Ta cũng không có nhàn nhã như đại ca ngươi, ta một hồi phải cùng phụ thân học luyện đan, buổi chiều còn phải tu luyện. À, Thạch Đầu, em cũng có thể tu luyện ở tu luyện thất của ta, ta đã nói với người trông coi tu luyện thất, về sau hai người chúng ta có thể dùng chung tu luyện thất của ta.” Nửa câu sau là nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

“Thần đệ hiện tại cũng thật biết tiến tới.” Mộ Hồng nhịn không được nói.

Mộ Hồng nguyên tưởng rằng Mộ Thần đời này đều sẽ là cái bộ dạng bùn nhão không dính được lên tường, không nghĩ tới Mộ Thần lại thông suốt, còn rất có tư thế nhất phi trùng thiên*.

*một bước lên trời

https://thuviensach.vn

“Không tiến tới cũng không được nha! Ta là người đã có lão bà.” Mộ

Thần đắc ý nói.

Diệp Thạch tiến đến bên tai Mộ Thần, nói: “Ngươi phải trở thành võ sư mới chân chính có lão bà nha.”

Mộ Thần hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thạch, Thạch Đầu người này lại tạt nước lạnh vào hắn, mệt cho hắn lúc trước còn cảm thấy người này thành thật.

Diệp Thạch nhìn biểu tình giận dữ của Mộ Thần, cúi đầu, con mắt loạn chuyển, trong lòng nhịn không được cảm thấy đắc ý.

“Thần đệ, vị này chính là vị hôn thê của ngươi – Diệp Thạch?” Mộ

Hồng hỏi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Thạch Đầu, đây là đường ca của ta, Mộ Hồng, đường ca là nhi tử của đại bá ta.” Mộ Thần giới thiệu với Diệp Thạch.

“Chào đường ca.” Diệp Thạch thản nhiên gật đầu với Mộ Hồng.

Mộ Hồng cẩn thận nhìn Diệp Thạch vài lần, âm thầm nghĩ khẩu vị của Mộ Thần thật sự là quái lạ, hắn nếu như có một vị hôn thê như vậy, chỉ sợ

là cơm cũng ăn không vô.

Nhận thấy được vẻ chán ghét trong mắt Mộ Hồng, tâm Diệp Thạch chợt lạnh.

Mộ Thần nhìn biểu tình ảm đạm của Diệp Thạch, nhăn chặt mày nói:

“Đường ca không có chuyện gì thì nên đi trước đi, bọn ta một hồi còn có việc.”

https://thuviensach.vn

Mộ Hồng nhíu mày, nói: “Nếu Thần đệ không muốn thấy ta như vậy, ta sẽ không ở lại đây chọc người phiền.”

Mộ Thần lười cùng Mộ Hồng lá mặt lá trái, nói thẳng: “Xin cứ tự

nhiên.”

Diệp Thạch hướng phía Mộ Thần nhìn qua, có chút ủ rũ hỏi: “Sao ngươi lại đối tốt với ta? Diện mạo của ta rất xấu..”

“Nghĩ cái gì vậy? Thạch Đầu đáng yêu nhất, sao lại xấu chứ?” Mộ

Thần nhéo nhéo mặt Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch bắt lại cái tay của Mộ Thần đang nhéo mặt mình, sắc mặt nghiêm túc nói: “Nếu ngươi nói dối, ta sẽ giết ngươi.”

Mộ Thần sửng sốt một chút, cười nói: “Ta đương nhiên là thật tâm.”

Hắn nói chuyện yêu đương dễ dàng sao? Ở thế giới kia tìm không thấy người thích hợp, thật vất vả xuyên qua đây, lại được vận may lớn, nhìn trúng một người mà người đó lại là vị hôn thê của mình, hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt, nhưng mà, tức phụ lại càng ngày càng hung tàn..

… …

Bất kể như thế nào, hội đấu giá trong vạn chúng chú mục đúng hạn bắt đầu.

Phá Linh Đan khiến cho mọi nhười oanh động, so với vật phẩm áp đáy hòm trong hội đấu giá lần trước càng oanh động hơn.

Ôm tâm tình thử một lần, Lam Nhược Phong vẫn tham gia đấu giá hội lần này.

https://thuviensach.vn

Giá khởi điểm của Phá Linh Đan chính là bốn mươi vạn nguyên thạch, so với cái giá ba mươi lăm vạn nguyên thạch mà Lam Nhược Phong khai ra cao hơn năm vạn, hiện trường yên lặng một hồi, sau đó có người hô bốn mươi mốt vạn, Lam Nhược Phong ra bốn mươi lăm vạn nguyên thạch, rất nhanh đã bị một vòng đấu giá điên cuồng bao phủ.

Trang Du ngồi ở bên cạnh Lam Nhược Phong, cảm xúc phập phồng, một viên đan dược thôi mà có giá trị nhiều nguyên thạch như vậy, hắn trước kia thật sự là quá thiển cận.

Mộ Viễn Hàng cũng tham gia đấu giá, thế nhưng sau khi ông hô lên một tiếng tám mươi vạn thì không có thanh âm gì nữa, Mộ Thần suy tư, tám mươi vạn đại khái là cực hạn của Mộ Viễn Hàng.

Giá cả rất nhanh bị đẩy lên một trăm vạn, giá cả đến một trăm vạn, tốc độ tăng lên như trước vẫn không chậm lại, lại rất nhanh tăng lên một trăm năm mươi vạn.

Mộ Thần híp mắt, không ngờ nguyên chủ lại lấy đan dược quý trọng như vậy bán đi với cái giá hai vạn nguyên thạch, thật là một đứa não tàn, khó trách Mộ Viễn Phong lại bị nguyên chủ làm cho tức gần chết.

Đấu giá được Phá Linh Đan chính là một nam tử trung niên, nghe nói là một luyện khí sư rất lợi hại.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, nhịn không được nói thầm: “Thật lợi hại, thật lợi hại, khó trách luyện dược sư đều có nhiều tiền, ta cũng muốn làm luyện dược sư.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Em muốn học sao? Nếu em muốn học, ta có thể dạy cho em!”

Diệp Thạch đầy hoài nghi nhìn Mộ Thần: “Nếu như là ngươi dạy, vậy ta sẽ không học đâu, quá lãng phí nguyên thạch.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “…” Không ngờ Diệp Thạch lại khinh thường hắn như vậy.

Tại trong ghế lô, Lam Nhược Phong nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm, đám nhà quê chết tiệt này, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, đúng là đáng giận.

Cuối cùng Phá Linh Đan lấy giá hai trăm hai mươi tám vạn nguyên thạch thành giao.

Diệp Thạch gắt gao nắm tay Mộ Thần, “Thiệt nhiều nguyên thạch!

Thiệt nhiều thiệt nhiều nguyên thạch!”

Mộ Thần gật đầu nói theo: “Đúng vậy! Thiệt nhiều nguyên thạch, thiệt nhiều thiệt nhiều nguyên thạch.”

Diệp Thạch quay đầu nhìn Mộ Thần, nghiêm túc nói: “Mộ Thần, ngươi phải đi theo phụ thân ngươi hảo hảo học luyện đan đó, ngươi chỉ cần học được một chút da lông thôi thì ăn mặc cả đời cũng không cần lo nữa.”

Mộ Thần cười khan nói: “Ta sẽ cố gắng..”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

49. Chương 49: Chứng Thực Luyện Dược Sư Cấp Một

“Chúng ta đợi lát nữa rồi ra.” Diệp Thạch kéo tay Mộ Thần, nhăn mày nói.

Mộ Thần khó hiểu hỏi Diệp Thạch: “Tại sao cơ?”

“Lam Nhược Phong và Trang Du có mặt ở đây, ta không muốn gặp bọn họ.” Diệp Thạch bĩu môi, có chút tùy hứng nói.

Mộ Thần gật gật đầu, nghe lời Diệp Thạch, “Nghe lời em, ta cũng không muốn gặp gỡ bọn họ.”

Diệp Thạch xác định Lam Nhược Phong và Trang Du đã đi xa rồi, mới yên tâm cùng Mộ Thần từ trong ghế lô đi ra.

“Kế tiếp chúng ta đi đâu?” Diệp Thạch hỏi Mộ Thần.

“Phụ thân kêu ta đi tới công hội luyện dược sư thử chứng thực luyện dược sư cấp một.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Chứng thực luyện dược sư cấp một?” Diệp Thạch nhịn không được trừng lớn mắt.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy! Em không biết, luyện dược sư cấp một mỗi tháng đều có thể lĩnh trợ cấp ba mươi khối nguyên thạch từ công hội luyện dược sư, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà có một chút ít còn https://thuviensach.vn

hơn là không, để quanh năm suốt tháng, cũng thu vào được một món không nhỏ.”

Diệp Thạch nhịn không được đen mặt, một tháng cái gì cũng không cần làm, liền có ba mươi khối nguyên thạch, Mộ Thần người này còn ngại ít, y tân tân khổ khổ giết heo giết dê một tháng, cũng chỉ có được ba mươi nguyên thạch thôi.

“Nghe nói luyện dược sư cấp hai được nhiều hơn, một tháng hình như

được trợ cấp ba trăm nguyên thạch.” Mộ Thần cười cười nói với Diệp Thạch.

“Luyện dược sư kiếm tiền thật dễ.” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đi thôi.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch mới vừa đi tới cửa công hội luyện dược sư, một tiếng gọi của trời lập tức truyền vào trong tai Mộ Thần, trong chốc lát, Mộ Thần như bị sét đánh. Âm hồn không tan, đúng là âm hồn không tan!!

“Mộ Thần, sao chàng lại đến nơi này?” Trang Du mở to mắt, thiên chân vô tà nhìn Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch đưa ánh mắt sâu kín nhìn Trang Du, vươn tay, hung hăng nhéo Mộ Thần một phen.

Mộ Thần vẻ mặt đau khổ, nhịn không được cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng có muốn đâu! Hắn làm sao biết được, hắn đã cố gắng tránh Trang Du như vậy, lại vẫn bị gặp, cái thứ gọi là vận mệnh này, đúng là làm cho người ta không rõ!

“Mộ Thần đến thử chứng thực luyện dược sư cấp một.” Diệp Thạch vẻ

mặt giữ thức ăn đứng chắn trước mặt Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Trang Du nhìn thoáng qua Mộ Thần, có chút kinh ngạc hỏi: “Mộ

Thần, chàng đã có thể luyện ra đan dược cấp một rồi sao?”

“Hắn chỉ là đến thử thời vận, còn kém xa, ngươi sao lại ở chỗ này?”

Diệp Thạch đầy đề phòng nhìn Trang Du hỏi.

Trang Du cười cười, nói: “Ta bồi Nhược Phong tới, Nhược Phong đến lĩnh trợ cấp của hắn, Nhược Phong là luyện dược sư cấp hai, một tháng được trợ cấp ba trăm nguyên thạch.”

“Ba trăm nguyên thạch à.” Diệp Thạch chuyển chuyển mắt, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái.

Mộ Thần tặng cho cái xem thường, nhìn cái gì vậy, hắn không bao lâu nữa cũng sẽ được nhiều như vậy.

“Mộ thiếu đến thử chứng thực luyện dược sư cấp một sao?” Lam Nhược Phong chắp tay sau lưng, thần sắc thanh lãnh đi ra hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy.”

Diệp Thạch có chút bất mãn nhíu lại mày, vẻ mặt Lam Nhược Phong tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà ở chỗ sâu trong đôi mắt đã che dấu không được một tia xem thường. Thần sắc Lam Nhược Phong như vậy, làm cho Diệp Thạch nhịn không được có chút bất mãn, Lam Nhược Phong dựa vào cái gì nhìn Mộ Thần như vậy, kể cả hắn là luyện dược sư cấp hai, cũng là từ

luyện dược sư cấp một mà lên thôi.

“Thần thiếu, công hội luyện dược sư vì phòng ngừa có vài người ác ý quấy rối mỗi ngày đến thử chứng thực, ảnh hưởng tới vận hành bình thường của công hội, nên chứng thực luyện dược sư cấp một yêu cầu giao nộp phí dụng ba trăm nguyên thạch. Ta biết Mộ thiếu nhà giàu, không quan tâm một ít tiền như vậy, nhưng mà, nếu Mộ thiếu không có nắm chắc thì https://thuviensach.vn

vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn.” Lam Nhược Phong thản nhiên nhìn Mộ Thần nói.

“Ba trăm nguyên thạch?” Diệp Thạch nhịn không được cắn chặt răng, thầm nghĩ, khó trách nói luyện đan là đốt tiền. Y làm việc tại tửu lâu, một tháng mới được ba mươi khối nguyên thạch, mười tháng mới đủ một lần phí dụng chứng thực luyện dược sư.

“Ngươi có nắm chắc không?” Diệp Thạch quay đầu, hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Ta muốn thử xem.”

Diệp Thạch cau mày, kéo tay áo của Mộ Thần, lôi Mộ Thần qua một bên nói: “Ngươi thận trọng một chút nha! Nếu như thất bại, nguyên thạch liền không trở lại được đâu. Ba trăm nguyên thạch, có thể mua một trăm con gà lá sen đó.”

Mộ Thần: “…” Có vẻ Thạch Đầu rất thích ăn gà…

“Thạch Đầu, nếu như thông qua được chứng thực, sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt.” Mộ Thần khuyên nhủ.

Diệp Thạch cắn môi, có chút không yên lòng nói: “Vậy ngươi đi đi, lúc luyện đan cẩn thận một chút.”

Mộ Thần gật đầu, an ủi: “Yên tâm.”

Diệp Thạch đầy khẩn trương buông lỏng tay Mộ Thần ra, thần tình thịt đau nhìn người của công hội luyện dược sư cầm thẻ nguyên thạch của Mộ

Thần, lấy đi ba trăm nguyên thạch.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

50. Chương 50: Chứng Thực Thành Công

“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không thể đi vào, công hội của chúng ta chỉ có luyện dược sư mới được vào.” Một vị nhân viên đi ra, mặt không đổi sắc ngăn cản Diệp Thạch đang muốn đi vào công hội.

Diệp Thạch nhăn chặt mày, chỉ vào Trang Du, bất mãn hỏi: “Vì sao hắn có thể đi vào mà ta không thể đi vào?” Y vừa mới nhìn thấy Trang Du chính là từ bên trong công hội đi ra.

Nhân viên liếc mắt nhìn Trang Du một cái, thản nhiên nói với Diệp Thạch: “Hắn là được vị luyện dược sư này mang vào, luyện dược sư cấp hai có thể mang theo ba người đi cùng, nếu ngươi có thể tìm được luyện dược sư đi cùng ngươi, ngươi cũng có thể tiến vào…”

“Ta biết rồi, ta sẽ ở bên ngoài chờ.” Diệp Thạch căm giận trả lời, âm thầm lo lắng Mộ Thần sẽ ném ba trăm nguyên thạch vào trong nước*.

*ý là ném vào nước là không tìm lại được. junvu2412

Trang Du nhìn Diệp Thạch, thản nhiên nói: “Diệp Thạch, ngươi nếu thật muốn đi vào, Nhược Phong có thể mang ngươi đi cùng.”

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Trang Du một cái, lạnh lùng nói: “Không cần, ta ở bên ngoài chờ hắn là được rồi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ thầm trong lòng, tên Lam Nhược Phong kia biết yêu thuật, nhìn thấy hắn, trong lòng mình liền lạ lạ, vẫn nên cách tên đó xa một chút thì tốt hơn, gần đây ảnh hưởng từ yêu thuật của tên đó đối với mình tựa hồ càng ngày càng nhỏ, nghĩ chắc là yêu thuật của hắn cũng không lợi hại lắm.

“Nghe nói ngươi đã dọn đến Mộ gia?” Trang Du hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.Là Mộ thúc thúc muốn ta dọn vào.”

Diệp Thạch có chút phiền toái, ở trong lòng tặng cho Trang Du một cái xem thường, Trang Du hàng này thật quái lạ, mình và hắn không có giao tình gì, người này lại muốn cùng mình nói chuyện tào lao.

“Mộ Nhị gia kêu ngươi dọn vào là ngươi liền không để ý nguyên tắc dọn vào ăn nhờ ở đậu? Diệp Thạch, làm người phải có tự tôn.” Trang Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch mở to mắt nhìn Trang Du, nhịn không được thầm nghĩ, người này đang nói gì đấy?

Diệp Thạch nghe không hiểu, đơn giản mặc kệ Trang Du, chỉ bất an nhìn vào bên trong công hội luyện dược sư.

Trang Du nhìn Diệp Thạch một bộ dạng xa cách, nhịn không được hờn dỗi, hắn có ý tốt nhắc nhở Diệp Thạch, Diệp Thạch lại có bộ dạng này.

Lam Nhược Phong nhìn Diệp Thạch, an ủi: “Ngươi không cần quá lo lắng, chứng thực luyện dược sư cấp một không khó, công hội luyện dược sư sẽ cho năm lần cơ hội, chỉ cần có thể luyện ra một viên đan dược cấp một là được.”

“Nhược Phong lúc trước chứng thực lần đầu tiên đã thông qua.” Trang Du tự hào nói.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong mang trên mặt vẻ thản nhiên mỉm cười, chứng thực luyện dược sư cấp một không khó, nhưng người thông qua cũng không nhiều lắm. Bởi vì nó không chỉ yêu cầu luyện dược sư có tài nghệ

thuần thục, càng cần luyện dược sư có tâm tính tốt, có một vài luyện dược sư, mình tự luyện đan đều có thể thành công, tiến vào luyện đan thất của công hội luyện dược sư, lập tức liền héo.

Diệp Thạch bĩu môi, thầm nghĩ hai người này cũng thật rảnh, còn chưa đi.

“Diệp Thạch, Mộ Thần học luyện đan đã bao lâu?” Lam Nhược Phong thản nhiên hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gãi đầu, nói: “Ta cũng không biết, đại khái khoảng một tháng đi.” Hình như tới một tháng cũng chưa đủ.

Lam Nhược Phong híp mắt, nói: “Mới một tháng sao? Vậy Mộ Thần lần này muốn thành công chứng thực luyện dược sư cấp một, khả năng sẽ

có một chút khó khăn.”

“Mộ Thần chính là nôn nóng như vậy.” Trang Du lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. j/v/2/4/1/2

Diệp Thạch tuy rằng trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng mà thua người không thua trận, nói: “Làm sao có thể, chứng thực luyện dược sư cấp một cũng không khó, Mộ Thần thông minh như vậy, hẳn là có thể thông qua.”

Lam Nhược Phong: “…”

Vài người đang nói chuyện, Mộ Thần được một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp đưa ra, thiếu nữ nhìn Mộ Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái.

“Mộ thiếu, chúc mừng ngươi trở thành luyện dược sư cấp một, trong Mặc thành chúng ta,người giống như ngươi còn trẻ mà đã là luyện dược sư

https://thuviensach.vn

cấp một rất là hiếm thấy, Mộ thiếu sau này nhất định tiền đồ vô lượng.”

Thiếu nữ đầy khen ngợi nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Mượn cát ngôn của tiểu thư.”

Lam Nhược Phong nghe được lời của thiếu nữ, sắc mặt đổi đổi, Mộ

Thần thế mà thật sự trở thành luyện dược sư cấp một? “Mộ thiếu, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ, thật sự là làm cho người ta không tưởng được.”

Mộ Thần không để bụng, cười nói: “Chỉ là luyện dược sư cấp một mà thôi, không coi là thâm tàng bất lộ gì, Lam thiếu đã là luyện dược sư cấp hai, so với ngươi thì ta còn kém xa.”

“Mộ thiếu quá khiêm tốn.” Lam Nhược Phong nhìn Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nhìn quần áo trong tay Mộ Thần, hỏi: “Đây là cái gì?

Quần áo của luyện dược sư sao? Nhìn phong cách ghê. Ta có thể mặc không?”

Trang Du nhăn mày nói: “Diệp Thạch, quần áo của luyện dược sư

tượng trưng cho thân phận của luyện dược sư, không thể tùy tiện mặc loạn.”

Diệp Thạch bĩu môi, ủ rũ nói: “Vậy thì thôi.”

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch ủ rũ, đi qua, thấp giọng nói: “Trở

về rồi cho em mượn mặc, được không?”

Diệp Thạch nghe được lời của Mộ Thần nhất thời đôi mắt sáng ngời.

Trang Du nhìn đôi mắt Diệp Thạch tỏa sáng, trong lòng ê ẩm, nhìn bộ

dáng Mộ Thần, thật đúng là có thể vì Diệp Thạch mà liều lĩnh hết thảy, Mộ

Thần hắn có cần phải diễn giả làm thật đến mức này sao?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

51. Chương 51: Sau Khi Chứng Thực

Trong công hội luyện dược sư, một ông lão nhìn bóng dáng Mộ Thần rời đi, con ngươi hiện lên vài suy nghĩ sâu xa.

“Ông nội, ngay cả Mộ Thần cũng đã trở thành luyện dược sư cấp một, con lại còn chưa có nắm được phương pháp.” Một thiếu nữ đứng ở bên người ông lão, sắc mặt rối rắm nói.

“Con đừng vội, thông suốt có đôi khi là việc trong nháy mắt, con cứ từ

từ ngẫm lại, có lẽ sẽ có thể thuận lợi luyện thành đan.” Ông lão an ủi.

“TênMộ Thần kia gần đây ăn trúng linh đan diệu dược gì sao? Như thế

nào lại lập tức thoát thai hoán cốt rồi?” Thiếu nữ nhíu mày lại, không hiểu mà hỏi.

“Không biết.Nhưng hiện tại Mộ Thần này thật đúng là không thể

khinh thường, nhìn tình hình, Mộ gia tựa hồ lại sắp có thêm một luyện dược sư.” Ông lão nhìn bóng dáng Mộ Thần, như có điều suy nghĩ nói.

“Con vốn đang cho rằng gia hỏa này là đưa không phí chứng thực ba trăm, không nghĩ tới hắn lại thật sự có thể luyện đan, bùn nhão lại có thể

đắp tường, đúng là bất khả tư nghị.” Thiếu nữ lắc đầu nói. d v.2,4-1/2

“Không gặp ba ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa!” Ông lão vuốt râu mép cảm thán nói, thời điểm Mộ Thần luyện đan, lão đứng ở bên cạnh, Mộ Thần khống hỏa, nắm chắc đối với đan dược, đều là nhất lưu.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần chỉ lãng phí một phần dược liệu đã luyện ra được đan dược, nếu không phải là hắn có vận khí tốt, vậy thì tỉ lệ thành đan của hắn không thấp.” Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói.

Lão giả híp mắt nói: “Trình độ luyện đan của hắn sau này, nói không chừng có thể hơn phụ thân hắn.”

“Ông nội, người cũng quá coi trọng hắn, ai biết hắn ngày nào đó có thể bệnh cũ tái phát hay không.” Thiếu nữ không cho là đúng.

… …

“Em sao lại đứng chung với hai người Lam Nhược Phong, Trang Du kia?” Mộ Thần đầy đề phòng hỏi.

“Ta không hề muốn nói chuyện với bọn họ, chỉ là hai người bọn họ cứ

quấn lấy ta, ta cũng không có biện pháp.” Diệp Thạch buồn rầu nói, lông mày nhăn thành một đoàn.

Mộ Thần híp mắt, đầy ngưng trọng nói: “Lam Nhược Phong là biến thái, cho nên, em cách hắn xa một chút.”

Diệp Thạch: “…” Lam Nhược Phong là biến thái? Tuy rằng tên đó thoạt nhìn lạ lạ, còn có chút đáng ghét, nhưng mà, là biến thái?? Hình như

hơi quá à nha…

“Mộ Thần, ngươi không phải là đang ăn giấm với Lam Nhược Phong chứ?” Diệp Thạch tiến lên hỏi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy. Ta chính là đang ăn giấm với Lam Nhược Phong.”

Trong truyện, Diệp Thạch vì Lam Nhược Phong mấy lần xuất sinh nhập tử, Lam Nhược Phong đối với Diệp Thạch lại vẫn luôn như gần như

https://thuviensach.vn

xa. Dựa theo thuyết pháp của tác giả, đây là một loại ôn nhu chỉ thuộc về

Lam Nhược Phong, dù cho Lam Nhược Phong đối với Diệp Thạch vô ý, cũng không đành lòng thương tổn đối phương.

Mộ Thần ban đầu không biết là có gì sai, nhưng mà sau khi nhìn thấy Diệp Thạch rồi, Mộ Thần nhất thời cười nhạt đối với lời tác giả nói về Lam Nhược Phong. Cái gì mà ôn nhu? Lam Nhược Phong chính là không thích Diệp Thạch, nhưng mà lại không muốn mất đi Diệp Thạch luôn luôn hữu dụng, cho nên vẫn luôn níu kéo Diệp Thạch.

“Bây giờ chúng ta quay về sao?” Diệp Thạch hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần lắc đầu nói: “Không, chúng ta đi tới Nhạc Hà tửu lâu trước đã.”

“Vì sao? Không phải ngươi vẫn luôn không thích đi tới tửu lâulúc trước ta làm việc sao?” Diệp Thạch khó hiểu hỏi Mộ Thần.

“Nhạc Hà tửu lâu nướng gà tốt nhất, em không phải thích ăn gà sao?”

Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch chớp chớp mắt, nói: “Ta nào có?”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Em không thích ăn gà sao?”

Diệp Thạch đảo mắt, nói: “Ta cũng không phải rất thích ăn, ưm, nhưng nếunhư ngươi muốn ăn thì ta có thể cùng ngươi.”

Mộ Thần: “…”

“Ta rất thích ăn gà, Thạch Đầu, em theo giúp ta ăn đi.” Mộ Thần đầy thành khẩn nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, vui vẻ đồng ý: “Được rồi..”

https://thuviensach.vn

… …

“Có tin vui, có tin vui! Mộ Thần thiếu gia thuận lợi thông qua chứng thực luyện dược sư cấp một của công hội luyện dược sư, trở thành luyện dược sư cấp một!” Tổng quản vội vội vàng vàng tiến vào nói.

Mộ Viễn Hàng nghe được lời nói của tổng quản, nhất thời tràn đầy kinh nghi* nhìn về phía Mộ Viễn Phong.

*kinh nghi = kinh ngạc + nghi ngờ

Mộ Viễn Phong khí định thần nhàn uống ngụm trà, biểu tình trên mặt thản nhiên, một chút kinh ngạc cũng không có.

Mộ Thần đi theo Mộ Viễn Phong học luyện đan không phải là bí mật gì, nhưng mà, Mộ Viễn Phong vẫn luôn chưa nói về tiến độ của Mộ Thần, Mộ Viễn Hàng chỉ nghĩ Mộ Thần không có thiên phú.

“Nhị đệ, ngươi giấu tin tức thật tốt, không thể tưởng được, Thần nhi nhanh như vậy đã có thể luyện ra được đan dược cấp một.” Mộ Viễn Hàng nói.

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười cười, nói: “Thần nhi chỉ vừa mới bắt đầu học, xác xuất thành công còn thấp, luyện ra đan dược đều lãng phí không ít linh thảo tốt có giá trị, không coi là gì.”

Mộ Viễn Hàng miễn cưỡng cười, nói: “Ngàn dặm hành trình, bắt đầu đều rất khó khan. Thần nhi trong thời gian ngắn mà đã có thể thông qua chứng thực luyện dược sư cấp một, đại biểu thiên phú luyện đan của Thần nhi quả thực xuất chúng!”

“Đâu ra, đại ca khen quá rồi, Thần nhi nó còn kém xa.” Mộ Viễn Phong tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà kiêu ngạo lại trong con ngươi như thế nào cũng đều che dấu không được.

https://thuviensach.vn

Mộ Kha đánh giá Mộ Viễn Phong, trong con ngươi hiện lên vài phần ngoài ý muốn, tuy rằng hắn cũng nghe thấy tiếng gió Mộ Thần tựa hồ lãng tử hồi đầu, nhưng cũng chỉ cho là Mộ Thần nhất thời hưng phấn. Hiện giờ

phát hiện Mộ Thần lại thành luyện dược sư cấp một, không khỏi đối với Mộ Thần nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

“Mộ Thần đâu, trở lại chưa?” Mộ Kha hỏi.

“Hình như còn chưa có về.” Quản gia ngượng ngùng nói.

Mộ Kha nhíu mày, hỏi: “Nó chứng thực xong luyện dược sư cấp một, không trở về đây mà lại đi đâu?”

“MộThần thiếu gia mang Diệp thiếu gia đi ăn cơm rồi ạ.” Quản gia nói.

“Diệp thiếu gia? Diệp thiếu gia nhà ai?” Mộ Kha hỏi.

Mộ Viễn Phong thản nhiên nói: “Chính là tôn tử kia của Diệp Hách.”

Mộ Kha đầy ngoài ý muốn hỏi: “Mộ Thần thật sự thích nó như vậy?”

Mộ Viễn Phong gật đầu, nói: “Con thấy Thần nhi rất là vừa ý.”

… …

“Mộ Thần, đã lâu không gặp!” Trần Mạc Nhiên đi vào tửu lâu, nhìn chằm chằm Mộ Thần nói.

Mộ Thần nhìn thấy Trần Mạc Nhiên thì nhướng mày, Trần Mạc Nhiên gần đây có vẻ không được tốt lắm.

Hành vi của người này đối với Trang Du quá mức chân chó, rốt cục khiến cho trưởng bối của Trần gia phản cảm, chẳng những bị cấm túc, hơn nữa còn bị cắt giảm chi phí.

https://thuviensach.vn

Đáng thương gia hỏa này, mình đã bắt đầu từ từ thoát khỏi con đường pháo hôi, Trần Mạc Nhiên lại tựa hồ so với trong truyện lún càng ngày càng sâu.

“Trần huynh, là ngươi à? Muốn ngồi xuống ăn chút gì hay không?”

Mộ Thần không mặn không nhạt mở miệng hỏi.

Trần Mạc Nhiên thản nhiên cười: “Nếu Mộ huynh đã mời ta như vậy, ta nếu từ chối thì bất kính.”

Diệp Thạch bĩu môi, thầm nghĩ người này còn thật sự không khách khí.

Trần Mạc Nhiên nhìn quần áo của luyện dược sư cùng con dấu kim sắc trên áo choàng được đặt trên bàn, nhăn mày hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là con dấu chứng thực của luyện dược sư cấp một đấy! Còn cái này là quần áo của luyện dược sư cấp một, nghe nói quần áo này không thể

tùy tiện mặc.” Diệp Thạch đắc ý nói.

Trần Mạc Nhiên nhìn Mộ Thần, kinh ngạc hỏi: “Ngươi trở thành luyện dược sư cấp một?”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Ngươi cùng phụ thân ngươi học luyện đan?” Trần Mạc Nhiên âm trầm hỏi.

“Đúng vậy.” Mộ Thần thản nhiên trả lời một tiếng.

“Mộ Thần, ngươi vẫn còn là Mộ Thần sao?” Trần Mạc Nhiên nhíu mày hỏi.

Mộ Thần nghiêng đầu, nói: “Ta đương nhiên là Mộ Thần, ta không phải là Mộ Thần thì có thể là ai!”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi đã từng nói qua, luyện đan vừa khổ vừa mệt vừa nhàm chán, ngươi đời này sẽ không nguyện ý học, ngươi còn nói qua, ngươi thích Trang Du, nếu theo đuổi không được hắn, ngươi liền độc thân cả đời.” Trần Mạc Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thần nói.

Mộ Thần: “…” Nguyên chủ ngu ngốc này nói hưu nói vượn những thứ

gì vậy? Độc thân cả đời? Khó trách người này dốc sức theo đuổi Trang Du như vậy.

Diệp Thạch cau mày, khó hiểu nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “Trần thiếu, có ai mà lúc còn trẻ không làm chuyện ngu xuẩn chứ, những lời kia nói nói rồi thôi, sao lại có thể cho là thật.”

Trần Mạc Nhiên híp mắt, hỏi: “Ngươi thật sự tính buông tha Trang Du?”

“Đương nhiên.” Mộ Thần không cần nghĩ ngợi nói.

Trần Mạc Nhiên đen mặt, nói: “Mộ Thần, ngươi chừng nào lại trở nên không có chí khí như vậy, cũng bởi vì bên người Trang Du có thêm một Lam Nhược Phong, cho nên ngươi liền tính không chiến mà lui sao?”

Bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Trần Mạc Nhiên này rốt cuộc là làm sao zại?

Mộ Thần có chút mệt mỏi nhìn Trần Mạc Nhiên, nâng cằm nói: “Trần thiếu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Trần Mạc Nhiên sắc mặt đổi đổi, rồi sau đó không cam lòng nói:

“Trang Du hiện tại đã hoàn toàn bị Lam Nhược Phong mê hoặc.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhún vai, không mặn không nhạt hỏi: “A, rồi sau đó thì sao…”

“Ngươi không định nói một chút gì sao?” Trần Mạc Nhiên đen mặt nói.

Mộ Thần nhún vai, nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ nói cái gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn ta giúp ngươi theo đuổi Trang Du?” Mộ Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì hỏi.

Trần Mạc Nhiên không cho là đúng, nói: “Không phải giúp ta, là giúp chúng ta, hai người chúng ta trước tiên có thể liên thủ, đuổi đi Lam Nhược Phong, sau đó lại cạnh tranh công bằng.”

Trần Mạc Nhiên hàng này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Hai pháo hôi tạo thành liên minh chia rẽ tiểu công và nhân vật chính? Như vậy chỉ có chết càng nhanh thôi biết không hả?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

52. Chương 52: Tư Duy Của Pháo Hôi

“Thực xin lỗi, Trần thiếu, đề nghị của ngươi ta không có hứng thú.”

Mộ Thần thản nhiên nói.

Đáng thương gia hỏa Trần Mạc Nhiên này sắp chết vì ngu, hắn cũng không muốn cùng người này chết chung.

Trần Mạc Nhiên đen mặt, không hiểu: “Mộ Thần, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi đang sợ Lam Nhược Phong sao?”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy! Lam Nhược Phong lai lịch bất phàm, lại là luyện dược sư cấp hai, thực lực bản thân cũng thực cường hãn, ta sợ hắn, sợ chết đi được.” Pháo hôi công đoạt nhân vật chính của chính chủ công? Đây không phải là muốn chết sao?

“Mộ Thần, ngươi đúng là nhu nhược!” Trần Mạc Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộ Thần một cái, xoay người đi.

Mộ Thần nhìn thấy Trần Mạc Nhiên rời đi, nhất thời thở ra một hơi.

Diệp Thạch cúi đầu, hung hăng gặm chân gà, trong con ngươi hiện lên từng trận hàn quang.

Mộ Thần trừng mắt nhìn, bồi khuôn mặt tươi cười nói: “Thạch Đầu, những việc đó cùng Trang Du đều đã qua, ta hiện tại…”

https://thuviensach.vn

“Ngươi không cần giải thích, ta cũng biết, ta tin tưởng ngươi.” Diệp Thạch thản nhiên nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Cám ơn.”

“Người nọ thật ngu ngốc.” Diệp Thạch híp mắt, khinh thường nhìn bóng dáng Trần Mạc Nhiên nói.

Mộ Thần không hiểu mà hỏi: “Ngu ngốc? Tại sao?”

“Trang Du đã là võ giả bốn sao, mà người này chỉ là một võ đồ chín sao, ta cảm thấy người này đi mượn sức một võ giả như vậy, còn không bằng tìm chút thời giờ tăng lên thực lực mình. Một võ đồ theo đuổi một võ giả, kể cả người này theo đuổi được, hắn sẽ không sợ rằng nếu như hắn và Trang Du cãi nhau, hắn sẽ bị Trang Du đánh chết sao?” Diệp Thạch đầy xem thường nói.

Mộ Thần: “…”

Xem ra hắn cần phải hảo hảo tu luyện, trong khoảng thời gian này, Diệp Thạch ăn ngon, ngủ ngon, trong tay cũng dư dả một ít, đã thuận lợi trở

thành võ giả ba sao. Hắn tuy rằng vẫn luôn luyện thể cùng tu luyện, nhưng mà luyện đan vẫn phân tán đi không ít lực chú ý của Mộ Thần, thực lực chỉ

có võ giả hai sao mà thôi.

“A! Lại nói tiếp, Trang Du tên kia diện mạo ôn nhu mềm yếu, thực lực lại rất cường nha, thiên phú tu luyện của tiểu bạch kiểm này tựa hồ rất tốt!”

Diệp Thạch nhịn không được nói thầm.

Đương nhiên phải tốt rồi, đó là thân nhi tử của tác giả, thiên phú có thể

không tốt sao? Mộ Thần âm thầm nghĩ.

Trang Du không chỉ có thiên phú tốt, vận khí cũng tốt, một đống lớn pháo hôi và chính quy công vội vàng đưa cho hắn tài nguyên tu luyện, https://thuviensach.vn

Trang Du tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng mà trong tay vẫn rất đầy đủ.

“Trước kia ngươi theo đuổi Trang Du, hắn cũng đã là võ giả phải không. Ngươi lúc ấy hình như ngay cả võ đồ tám sao cũng không phải, ngươi sao lại có dũng khí như vậy?” Diệp Thạch lóe lóe ánh mắt hỏi.

Mộ Thần: “…” Lời này phải hỏi nguyên chủ đi! Có lẽ nguyên chủ

cũng không biết, mơ mơ hồ hồ dưới sự sai khiến của tác giả mà thích Trang Du.

Trang Du thoạt nhìn nhược liễu phù phong*, thật có thể khiến cho người khác nổi lên dục vọng bảo vệ hắn, diện mạo của Trang Du cũng thật có thể làm cho người khác quên đi hắn kỳ thật là một cao thủ.

*cành liễu trong gió, ý chỉ Trang Du nhìn yếu đuối.

Mộ Thần giật mình nhớ tới, lúc trước hắn nhìn thấy những công tử ca vây quanh bên cạnh Trang Du, đúng là không có một ai có cấp bậc cao hơn Trang Du, nói cách khác, một mình Trang Du là có thể đánh chết một đám người kia.

Mộ Thần nói: “Thạch Đầu, không biết em có từng nghe qua một câu như vầy..”

“Câu gì?” Diệp Thạch đầy hứng thú hỏi.

“Nghé con mới sinh không sợ cọp.” Mộ Thần nghiêng đầu, tại bên tai Diệp Thạch ái muội nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Là nghé con mới sinh không sợ cọp hả?

Ra ngươi cũng như vậy…”

Mộ Thần: “…” Nhất châm kiến huyết*! Thạch Đầu thật sự quá lợi hại.

https://thuviensach.vn

*Một châm là thấy máu.

… …

Trần Mạc Nhiên nổi giận đùng đùng từ trong tửu lâu đi ra.

“Trần thiếu, Mộ thiếu nói thế nào?” Nhìn thấy Trần Mạc Nhiên đi ra, Tôn Vũ có chút vội vàng hỏi.

“Hắn không có hứng thú, xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đuổi Lam Nhược Phong đi.” Trần Mạc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói.

“Gia hỏa Lam Nhược Phong này thật không biết thức thời, một người ngoại lai lại dámở địa bàn chúng ta làm mưa làm gió, không biết câu nói cường long khó áp địa đầu xà sao?” Tôn Vũ hùng hồn nói.

“Trang Du bị người này mê hoặc thực sâu.” Trần Mạc Nhiên cắn răng nói.

Tôn Vũ dời đi đề tài, nói: “Ta nghe nói, Mộ Thần trở thành luyện dược sư cấp một, có phải thật vậy không?”

“Là thật.” Tâm tình Trần Mạc Nhiên đột nhiên trầm trọng hơn vài phần. Người trong gia tộc vẫn luôn lấy mình và Mộ Thần so sánh, trước kia mình luôn vững vàng áp Mộ Thần một bậc, hiện tại Mộ Thần đã đem hắn càng vứt càng xa.

“Người này gần đây thật sự là muốn tiến tới.” Tôn Vũ cắn răng nói.

“Lão tử của hắn là luyện dược sư cấp ba, nếu hắn muốn trở thành luyện dược sư cấp một, so với người bên ngoài thì đơn giản hơn nhiều.”

Trần Mạc Nhiên nói.

“Tuy là nói như vậy, nhưng mà vẫn để cho người ta hâm mộ đó! Nếu như ta trở thành luyện dược sư cấp một, nói không chừng A Du sẽ chú ý tới https://thuviensach.vn

ta.” Tôn Vũ nói thầm.

Trần Mạc Nhiên híp mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ ghen tị.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

53. Chương 53: Mộ Viễn Phong Dạy Bảo

Diệp Thạch cùng Mộ Thần cơm nước xong, trở về Mộ gia.

Mộ Thần có chút kinh ngạc phát hiện, gã sai vặt trong nhà đối với hắn cung kính hơn rất nhiều.

Cái loại cung kính này không phải là khiếp sợ thân phận của hắn, không phải là cung kính ở mặt ngoài, mà là cung kính phát ra từ nội tâm, trên đường hắn trở về phòng, còn gặp vài thị nữ.

Diệp Thạch còn ở bên cạnh mà mấy thị nữ kia từng người một hướng hắn vứt mị nhãn, Mộ Thần chỉ có thể cười gượng.

Mộ Thần thầm nghĩ, bình thường trên con đường này căn bản là không có người, hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lập tức gặp một số. Còn có một tiểu nha đầu liều mạng nhào tới bên người hắn, nếu không phải hắn trốn nhanh, nói không chừng sẽ bị ôm lại. Tuy nói trong lòng ôm mấy em gái mềm mại là việc mà đại bộ phận nam nhân hướng tới, nhưng mà hắn là ngoại lệ, hắn là đồng tính á!

Diệp Thạch đi bên cạnh, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà ám quang trong con ngươi bắn ra bốn phía.

Có trong nháy mắt, Mộ Thần cảm thấy Diệp Thạch sẽ vươn ra móng vuốt cào mặt nha đầu kia, nhưng Diệp Thạch chỉ là bất mãn cười, nụ cười làm cho Mộ Thần có chút kinh hồn táng đảm.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân.” Nhìn thấy Mộ Viễn Phong, Mộ Thần lập tức cung kính gọi một tiếng.

“Diệp Thạch đâu?” Mộ Viễn Phong hỏi.

“Đi tu luyện rồi ạ.” Mộ Thần gãi gãi đầu nói.

Mộ Viễn Phong híp mắt, nói: “Phải không? Thực lực Diệp Thạch rất mạnh, nhìn dáng vẻ của nó tựa hồ là chuẩn bị thăng cấp võ giả bốn sao?”

“Nhanh như vậy?” Mộ Thần nhịn không được mà than thở.

Mộ Viễn Phong cười: “Đúng vậy. Diệp Hách khi còn sống đã có mấy lần ở trong thư khen ngợi tư chất của Diệp Thạch, xem ra ông ấy không có nói ngoa.”

Mộ Thần gật đầu, Diệp Thạch cũng có bàn tay vàng mà tác giả cấp cho. Nếu Diệp Thạch không đủ mạnh, cũng không giúp được chính quy công, cũng không thể hiện được mị lực của chính quy công. Cho nên, mặc dù là pháo hôi, Diệp Thạch cũng là một pháo hôi nổi tiếng.

“Phụ thân, lúc con về trở về phát hiện không khí trong nhà có chút không đúng lắm.” Mộ Thần chớp chớp mắt nói.

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười: “Đây là tất nhiên, con trở thành luyện dược sư cấp một, người hầu trong nhà tự nhiên đều nhìn con với cặp mắt khác xưa.”

“Chỉ là luyện dược sư cấp một mà thôi.” Mộ Thần không để bụng nói.

“Luyện dược sư có địa vị rất cao, có phải con ở trên đường gặp được rất nhiều tiểu cô nương vứt mị nhãn với con không?” Mộ Viễn Phong trêu tức hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đen mặt, có chút quẫn bách nói: “Phụ thân, ngài làm sao lại biết?”

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười cười, nói: “Đoán. Đó là chuyện bình thường, trước kia con chỉ biết đùa giỡn tiểu cô nương trong nhà, bọn họ đều coi con là Hồng Thuỷ mãnh thú, ta nghĩ con hiện tại trở thành luyện dược sư, thái độ của bọn họ sẽ thay đổi.”

Mộ Thần: “…” Gừng càng già càng cay! Mộ Viễn Phong thật đúng là liệu sự như thần.

Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, nói lời thấm thía: “Nhi tử, con phải biết, chỉ cần con luyện đan thật tốt, dạng mỹ nhân gì cũng đều sẽ chủ động đưa lên cửa, con căn bản không cần đi làm việc gì dư thừa.”

Mộ Thần: “…”

“Phụ thân, khi nào thì con có thể học luyện chế đan dược cấp hai?”

Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong nói: “Thần nhi, ta biết con nóng vội, ta cũng biết luyện chế đan dược cấp một đối với con mà nói hoàn toàn không có khó khăn, nhưng mà thực lực của con quá thấp, luyện dược sư cấp hai cũng yêu cầu thể lực rất cao, con cũng thấy đấy, Lam Nhược Phong là luyện dược sư

cấp hai,nhưng hắn đồng thời cũng là võ giả chín sao.”

Mộ Thần đen mặt, chết tiệt, nguyên chủ có tư chất tốt như vậy, không hảo hảo tu luyện, đến tột cùng là đã suy nghĩ gì vậy?

“Con phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể học luyện chế đan dược cấp hai?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong suy tư một chút, nói: “Ít nhất là võ giả năm sao.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Con biết rồi.”

Mộ Viễn Phong vỗ vai Mộ Thần, nói: “Từ từ sẽ đến, tại sao lại đột nhiên vội vã trở thành luyện dược sư cấp hai như vậy?”

Còn không phải bởi vì trong truyện Diệp Thạch lúc đó chung tình với Lam Nhược Phong đã là luyện dược sư cấp hai sao. Tuy nói bởi vì mình mà vận mệnh Diệp Thạch đã thay đổi, nhưng mà ai biết nguyên tác có thể sinh ra ảnh hưởng với Diệp Thạch hay không.

“Đây là thẻ nguyên thạch ta đã làm cho con, bên trong có một vạn nguyên thạch, sau này con luyện ra đan dược đem bán, thì nguyên thạch cũng sẽ trực tiếp chuyển vào trong tấm thẻ này.” Mộ Viễn Phong nói.

“Một vạn nguyên thạch? Nhiều như vậy? Phụ thân, ngài trợ cấp con?”

Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải, đó đều là nguyên thạch tự con kiếm ra.”

Mộ Thần đầy ngoài ý muốn hỏi: “Luyện đan kiếm được nhiều như

vậy?”

Mộ Viễn Phong nói: “Đương nhiên, bằng không vì saolại có nhiều người muốn làm luyện dược sư?”

Mộ Viễn Phong híp mắt, thầm nghĩ, lúc luyện dược sư mới vừa học luyện đan, xác xuất thành công đều cực thấp, không táng gia bại sản là đã rất không tồi rồi, nào giống con mình, không những không bị mất tiền mà lại có thêm tiền như thế được!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

54. Chương 54: Giống Như Heo Bị Giết

“Thiếu gia, đã chuẩn bị tốt rồi.” Nhâm Tam khiêng một thùng đầy máu yêu thú đổ vào trong thùng gỗ, rồi sau đó nói với Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, thư giãn gân cốt một chút, nói: “Tốt, ngươi đi ra bên ngoài nhìn, đừng cho những người khác tiến vào.”

“Vâng.” Nhâm Tam lên tiếng, đi ra ngoài.

Mộ Thần khoảng thời gian này vẫn luôn kiên trì luyện thể, nguyên bản thân thể giống như gà luộc, được Mộ Thần rèn luyện trở nên tinh tráng hơn vài phần, còn ẩn ẩn xuất hiện cơ bụng.

Bách Quyết Luyện Thể có hiệu quả phi thường tốt, chỉ là rất thống khổ.

Mộ Thần nhìn thứ màu đỏ trong thùng gỗ, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bước chân vào bên trong thùng gỗ.

Theo luyện thể quyết Mộ Thần từ từ nhập định, phẩm chất của máu yêu thú mà Mộ Thần sử dụng cũng tùy theo đề cao lên, Mộ Thần mỗi ngày tốn rất nhiều nguyên thạch vào các loại máu yêu thú.

“Ưm.” Một bước vào thùng gỗ đầy máu yêu thú, Mộ Thần liền nhịn không được buồn bực kêu một tiếng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cắn chặt răng, cố gắng quên đi đau đớn, chìm vào bên trong tu luyện.

“Nhâm Tam.” Diệp Thạch đi đến cửa biệt viện của Mộ Thần, lên tiếng gọi Nhâm Tam một tiếng.

“Diệp Thạch thiếu gia, sao ngài lại tới đây?” Nhâm Tam nhìn Diệp Thạch hỏi.

“Ta tới tìm Mộ Thần, hắn ở đâu?” Diệp Thạch hỏi.

“Thiếu gia ở bên trong tu luyện, phải một hồi sau mới đi ra.” Nhâm Tam nói.

Tiếng kêu thảm thiết của Mộ Thần truyền ra, Diệp Thạch nhíu mày, nhịn không được lo lắng hỏi: “Hắn đang tu luyện? Tại sao tiếng kêu của hắn giống như heo bị chọc tiết vậy?”

Nhâm Tam gãi gãi đầu, nói: “Lúc Mộ Thần thiếu gia tu luyện vẫn luôn như vậy.”

“Vẫn luôn như vậy?” Diệp Thạch chuyển chuyển mắt, ngón tay ở trên cửa sổ xé ra một cái lổ nhỏ, từ cái lỗ nhìn vào.

Như là có cảm ứng, Mộ Thần chịu đựng thống khổ, ngẩng đầu, hướng phía Diệp Thạch nhìn thoáng qua, Diệp Thạch tức khắc bị dọa nhảy lui về

phía sau vài bước.

Diệp Thạch đỏ mặt. Mộ Thần đang tắm, không mặc quần áo. Chết tiệt, Nhâm Tam không nói cho y, y hình như nhìn thấy Mộ Thần lõa thân, tuy rằng chỉ nhìn thấy một cánh tay, phía dưới toàn bị máu loãng che khuất.

Bị ánh mắt tràn đầy trách cứ của Diệp Thạch nhìn, Nhâm Tam không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu.

https://thuviensach.vn

“Sắc mặt của Mộ Thần hắn không tốt lắm, có phải do nước tắm quá nóngkhông?” Diệp Thạch đỏ mặt, cố gắng hỏi.

“Đây không phải là nước tắm, là máu yêu thú, hẳn là không nóng, Mộ

Thần thiếu gia không phải là đang tắm, mà là đang tu luyện.” Nhâm Tam nói.

Diệp Thạch lo lắng hướng bên trong nhìn thoáng qua, nói: “Đang tu luyện sao? Nếu không nóng, vậy sao Mộ Thần lại kêu thành như vậy?” Quả

thực như là bị cường bạo vậy.

“Thiếu gia đang tu luyện một loại luyện thể quyết, pháp quyết khi tu luyện, tựa hồ rất thống khổ.” Nhâm Tam giải thích.

“Luyện thể? Mộ Thần luyện thể?” Diệp Thạch nhịn không được trừng lớn mắt, khi tu luyện luyện thể pháp quyết bình thường đều rất thống khổ, Diệp Thạch vẫn luôn cho là đại thiếu gia giống Mộ Thần sẽ không có nghị

lực như vậy, không nghĩ tới…

Bên trong gian phòng, Mộ Thần gắt gao nhắm hai mắt, tạp chất không ngừng từ trong thân thể Mộ Thần đi ra, một trận quang mang màu nâu từ

trên người Mộ Thần phát ra.

Mộ Thần kinh hỉ trong lòng một trận, trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, luyện thể quyết của mình rốt cục tiến triển đột phá.

“A, hắn chuẩn bị thăng cấp.” Diệp Thạch cảm thụ thiên địa nguyên khí chung quanh nói.

“Xem ra đúng là vậy, Diệp thiếu gia, đều nhờ ngài khích lệ hắn, thiếu gia hắn mới phấn đấu như vậy.” Nhâm Tam cười cười với Diệp Thạch, đầy khen ngợi nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói: “Cũng có lẽ là vậy đi, xét cho cùng là về sau, nếu sinh ra mâu thuẫn, hắn bởi vì đánh không lại ta, chỉ có thể bị đánh, hắn không phấn đấu cũng không được!”

Nhâm Tam: “…”

Mộ Thần mặc một thân ngoại bào đi ra, nói: “Thạch Đầu, vào đây đi.”

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần vào trong phòng, ánh mắt không ngừng đảo quanh Mộ Thần.

“Ngươi có hơi không giống lúc trước.” Diệp Thạch do dự nói.

Mộ Thần cười cười, trêu tức hỏi: “Càng ngày càng soái?”

“Đúng vậy! Dáng người càng ngày càng tốt.” Diệp Thạch cười cười nói.

Mộ Thần: “…”

“Nhâm Tam nói, ngươi đang luyện thể?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy. Phụ thân cảm thấy thân thể ta quá kém, cho nên mới để cho ta học luyện thể.”

Trên sách nói, Bách Quyết Luyện Thể có thể làm cho miệng vết thương khép lại nhanh hơn, cảnh giới lớn nhất của luyện thể là khi kể cả

thân thể bị chọc một cái lổ lớn, cũng có thể nháy mắt khép lại.

“Hình như rất thú vị, ta có thể thử không?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Mộ Thần nhíu mày, nói: “Rất thống khổ, sợ là em sẽ chịu không nổi.”

Diệp Thạch đầy hoài nghi nhìn Mộ Thần: “Thật không? Ta không tin.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gãi đầu, nói: “Thật sự rất thống khổ mà.”

“Đối với ngươi mà nói thì đúng vậy, tiếng của ngươi giống như heo bị

chọc tiết ấy, nhưng mà ta cảm thấy rất thú vị!” Diệp Thạch tiến lên phía trước nói.

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

55. Chương 55: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh*

*Cùng là người nhưng vận mệnh không giống nhau

“Em muốn thử?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, như có điều suy nghĩ mà hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”

“Nếu như là đau chịu không nổi, em đừng trách ta không nhắc nhở em đấy!” Mộ Thần đầy nghiêm túc nói.

Diệp Thạch không để bụng mà nói: “Yên tâm đi, ngươi còn chịu được, ta không có khả năng chịu không nổi.”

Mộ Thần nhăn chặt mày, tức giận trừng Diệp Thạch, Diệp Thạch xấu hổ thè lưỡi. d-v-2-4-1-2

Mộ Thần suy tư một chút rồi nói: “Lần sau lúc chuẩn bị nguyên liệu luyện thể, sẽ chuẩn bị thêm cho em một phần.”

“Có phải là rất phiền toái không?” Diệp Thạch chớp mắt, ngại ngùng hỏi.

Mộ Thần lắc đầu, nói: “Không có, chỉ là một chút máu yêu thú mà thôi.”

Diệp Thạch gật đầu, nhẹ thở ra: “Vậy thì tốt.”

https://thuviensach.vn

… …

Ngày hôm sau.

Diệp Thạch mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, đứng ở bên cạnh Mộ

Thần, nhìn thùng nước tràn đầy máu tươi tò mò hỏi: “Bên trong này là máu gì vậy?”

“Có máu gà, máu thỏ, máu dê cùng với máu sói.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gãi gãi đầu, nói: “Không phải ngươi nói là, dùng máu của mãnh thú để luyện thể thì hiệu quả càng tốt hơn sao? Máu gà, máu thỏ có hơi ôn hòa quá không?”

“Đã có một loại tương đối kích thích là máu sói, em mới luyện thể lần đầu tiên, nếu dùng máu yêu thú có dược tính kịch liệt thì sợ em chịu không nổi.” Mộ Thần giải thích.

Diệp Thạch gật gật đầu, lý giải nói: “Là như vậy à! Hương vị máu yêu thú này tựa hồ rất tốt nha.”

Mộ Thần: “…” Tức phụ nhà mình đến tột cùng là có ánh mắt như thế

nào trời? Không chê hương vị khó hửi sao?

“Luyện thể thuật ta dạy cho em, em đã hiểu chưa?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, hơi có chút không kiên nhẫn nói: “Nghe hiểu mà, ngươi đã hỏi ta mấy lần rồi.”

“Vậy một hồi ta đi ra ngoài, em có thể bắt đầu, nếu như chịu không nổi thì nhất định phải đi ra, đừng miễn cưỡng.” Mộ Thần nghiêm túc nhắc nhở Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần lưu luyến từ trong phòng đi ra, Diệp Thạch cởi áo choàng, ngâm mình vào trong thùng gỗ.

Diệp Thạch từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh đắm chìm trong tu luyện.

Mộ Thần vừa ra khỏi cửa, liền dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh của Diệp Thạch.

Xuất hồ ý liêu*, Diệp Thạch thực bình tĩnh, hơn nữa tu luyện Bách Quyết Luyện Thể đặc biệt thuận lợi, thực lực dưới kích thích của Bách Quyết Luyện Thể, thuận lợi tiến lên bốn sao.

*Bất ngờ

“Thạch Đầu, cảm giác tu luyện Bách Quyết Luyện Thể thế nào?” Mộ

Thần đầy hoài nghi nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch mở to mắt, trong con ngươi nổi lên vài phần say mê,

“Thực thoải mái! Có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tinh hoa trong máu yêu thú ở trong thùng gỗ không ngừng tiến vào cơ thể ta, cảm giác thực thoải mái.Rõ ràng là một việc thực hưởng thụ, tại sao ngươi lại kêu giống như bị cường bạo thế?”

Mộ Thần: “…”

Mộ Thần cúi đầu thầm nghĩ, đồng dạng là pháo hôi, dưới ngòi bút của tác giả cũng phân ra ba bảy loại, nguyên chủ chính là đẳng cấp thấp nhất, không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, không biết quý trọng, xứng đáng sớm chết sớm đầu thai.

Mà Diệp Thạch, hiển nhiên là được tác giả đãi ngộ tốt hơn một chút, tư chất nhất lưu, hơn nữa có huyết mạch đặc biệt, chỉ có điều, ánh mắt lại không tốt, không biết tự lượng sức mình đoạt nam nhân cùng nhân vật chính, kết quả hả? Bi kịch.

https://thuviensach.vn

“Em cảm thấy thoải mái là được rồi.” Mộ Thần có chút miễn cưỡng nói.

“Thực thoải mái, chỉ là không đủ kích thích.” Diệp Thạch có chút tiếc nuối.

Mộ Thần: “…”

Từ sau khi thử, Diệp Thạch liền yêu thích chuyện luyện thể này, hơn nữa, Diệp Thạch dần không thỏa mãn nếu chỉ dùng máu gà, máu thỏ để

luyện thể.

Phát hiện Diệp Thạch tu luyện Bách Quyết Luyện Thể không có một chút khó khăn nào, Mộ Thần từ từ đổi máu yêu thú mà Diệp Thạch luyện thể thành máu sói, máu huyết và những loại máu của yêu thú có dã tính.

Cùng lúc đó, chi tiêu của Mộ Thần vào máu yêu thú cũng thẳng tắp tăng lên, nhưng không sao cả, Mộ Thần mỗi ngày luyện đan hai canh giờ, ứng phó chút chi tiêu ấy vẫn dư dả.

“Tinh thần em trông thật tốt.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy, bởi vì luyện thể rất thoải mái!”

Mộ Thần hít sâu một hơi, luyện thể đối với mình mà nói là thống khổ

đến cực điểm, đối với Diệp Thạch mà nói, đó lại là một loại hưởng thụ, nhưng mà, hiệu quả Diệp Thạch luyện thể, hình như tốt hơn mình một chút.

Mộ Thần híp mắt thầm nghĩ, đây đúng là người so với người, tức chết người!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

56. Chương 56: Thư Chiêu Sinh

Bởi vì lo lắng đi ra ngoài sẽ bị vận mệnh dưới ngòi bút của tác giả dẫn dắt gặp được Trang Du, Mộ Thần đơn giản trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa.

Dựa theo nguyên tác, Lục Nghiêu sẽ xuất hiện tại Mặc Thành vào hơn một năm sau để tìm kiếm Bách Quyết Luyện Thể. Không lâu sau đó Trang Du hướng Mộ Thần đòi Bách Quyết Luyện Thể, Mộ Thần cũng bởi vì ghen tị Lục Nghiêu, có ý đồ hãm hại Lục Nghiêu mà bị giết chết, Mộ Viễn Phong vì thay nhi tử báo thù, cũng chết oan chết uổng.

Nếu ấn theo nội dung truyện, Mộ Thần đại khái còn có thể sống hơn một năm, tuy rằng hiện tại nội dung truyện đã thay đổi, nhưng Mộ Thần không rõ, nguyên tác đối với thế giới này có bao nhiêu lực ảnh hưởng.

Sau khi xuyên đến thế giới này, Mộ Thần sinh ra rất nhiều nghi hoặc đối với nguyên tác, tỷ như Mộ Thần có ý đồ hãm hại Lục Nghiêu. Thời điểm một năm sau Lục Nghiêu tới, hắn đã là võ sư, mà Mộ Thần lại vừa mới thăng cấp võ giả, một người vừa mới tiến nhập võ giả, nhìn thấy một tên võ sư không bị dọa cho mềm chân đã không tồi rồi, còn có thể nghĩ đến việc hãm hại?

Dựa theo phỏng đoán của Mộ Thần, thì Bách Quyết Luyện Thể tương đối quý trọng, Lục Nghiêu sợ tin tức này bị lộ ra ngoài cho nên giết Mộ

Thần cùng Mộ Viễn Phong diệt khẩu, lý do này có vẻ càng đáng tin hơn.

https://thuviensach.vn

Mỗi ngày Mộ Thần ở nhà luyện thể, luyện đan, tu luyện Thông Mạch Quyết và các loại pháp quyết khác, trong nháy mắt đã qua ba tháng. Ba tháng thời gian, Mộ Thần tăng thực lực lên tới võ giả năm sao, cuối cùng có thể luyện ra được đan dược cấp hai, mà đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này, Diệp Thạch luyện thể có được thành tựu đột phá, đã là võ giả tám sao, Mộ Thần càng bị y bỏ xa.

Mộ Thần vừa từ luyện đan thất đi ra, thấy ngay Diệp Thạch.

“Thạch Đầu, làm sao vậy?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nhún vai: “Không biết nữa, phụ thân ngươi kêu chúng ta đi tìm thúc ấy.”

Mộ Thần nhăn mày, hỏi: “Tại sao?”

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Ta cũng không biết.”

… … du-n.g,v/u

“Các con tới rồi.” Nhìn thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào cửa, trong con ngươi Mộ Viễn Phong tràn đầy vui mừng.

Sau khi Mộ Thần lạc đường biết quay lại, liền không ngừng đột phá.

Ban đầu những lão hữu kia ở trước mặt hắn thổi phồng con cháu trong nhà có bao nhiêu cố gắng, sau này ở trước mặt hắn lại im thin thít, Mộ Viễn Phong hơi có chút cảm giác nở mày nở mặt.

“Phụ thân, ngài tìm bọn con?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Đúng vậy.Ở đây có hai tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, cho các con.”

Mộ Thần như có điều suy nghĩ hỏi: “Phụ thân, thiếp chiêu sinh này là từ đâu ra?” Trong nguyên tác không có đoạn này!

https://thuviensach.vn

“Phụ thân của con là luyện dược sư cấp ba, có hai danh ngạch.” Mộ

Viễn Phong cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Thánh Tinh học viện?” Mộ Thần không tự chủ được mà nhăn mày, cái học viện này hình như có chút quen tai!

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Phải, Thánh Tinh học viện là học viện lớn nhất của đế quốc chúng ta, điều kiện học viện tuyển nhận rất cao, chỉ lấy người dưới 15 tuổi, tu luyện giả phải có tu vi trên nhị tinh võ giả. Thực lực hai con bây giờ không tồi, cao hơn điều kiện trúng tuyển không ít, hẳn là có thể trúng tuyển, nhưng mà cũng không nên chủ quan.”

Mộ Thần gật đầu: “Con hiểu ạ.”

Mộ Viễn Phong không nói cho Mộ Thần biết, thư chiêu sinh của Thánh Tinh học viện rất khó lấy được. Hai phần thư trúng tuyển này, một phần là bởi vì Mộ Viễn Phong là luyện dược sư cấp ba nên mới được, một phần lại là Mộ Viễn Phong tốn mười vạn nguyên thạch mua lại.

Diệp Thạch nhìn Mộ Viễn Phong, muốn nói lại thôi.

Mộ Viễn Phong cười nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu, thiên phú tu luyện của con cao hơn Thần nhi một chút, đến học viện, hai người các con phải chăm lo cho nhau.”

Diệp Thạch gật gật đầu, mặt đỏ lên: “Vâng ạ.”

… …

“Thạch Đầu, em làm sao vậy? Sắc mặt sao lạ vậy?” Sau khi rời khỏi biệt viện của Mộ Viễn Phong, Mộ Thần không nhịn được hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn môi, nói: “Thư chiêu sinh của Thánh Tinh học viện rất khó lấy, luyện dược sư cấp ba nhiều nhất chỉ có thể được một phần.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần sửng sốt, hỏi: “Làm sao em biết?”

“Là ta từng nghe nói qua. Ngươi có biết tại sao di nương của ta lại vội vã đuổi ta ra cửa như vậy không, bởi vì nhà ta cũng có một danh ngạch ở

Thánh Tinh học viện, mà thiên phú tu luyện của mấy ca ca đệ đệ của ta lại không bằng ta, di nương lo lắng ta đoạt danh ngạch của Thánh Tinh học viện, mới phải làm như vậy.” Vẻ mặt Diệp Thạch đau khổ.

Mộ Thần có chút không hiểu: “Vậy một phần thiếp khác trên tay phụ

thân là ở đâu ra?”

“Ta nghĩ là thúc ấy mua.” Diệp Thạch có chút chán nản nói. “Một phần thư chiêu sinhcó giá mười vạn nguyên thạch.”

Mộ Thần mở to mắt: “Nhiều như vậy?”

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy. Ta… Ta không đáng để phụ thân ngươi hao tâm tổn trí như vậy…”

“Đừng nói bậy, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nghe nói, Thánh Tinh học viện là thánh địa bồi dưỡng võ giả, nếu như chúng ta thăng cấp võ linh, mười vạn nguyên thạch bất quá chỉ là mưa bụi mà thôi.” Mộ Thần an ủi.

Diệp Thạch cắn chặt răng, gật đầu, “Ta sẽ cố gắng.”

“Hồng nhi, đây là của con.” Mộ Viễn Hàng đưa thư chiêu sinh trong tay cho Mộ Hồng.

Sắc mặt Mộ Hồng vui vẻ, tò mò hỏi: “Phụ thân, Nhị thúc đã nhả ra sao?”

“Hắn làm sao có thể nhả ra, Mộ Thần đã là võ giả năm sao, đang vượt qua con đó.Phần thư chiêu sinh kia của Mộ Viễn Phong, xác định chắc chắn là phải đưa cho Mộ Thần rồi.” Mộ Viễn Hàng lắc đầu nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Hồng cau mày, không đến thời gian một năm, mọi thứ đều thay đổi. Nếu như Mộ Thần vẫn là bộ dáng một năm trước, cho dù Mộ Viễn Phong đối với phụ thân, đối với hắn có thành kiến sâu đến đâu, thì Nhị thúc cũng sẽ đưa thư chiêu sinh cho hắn. Chỉ là hiện tại, thực lực Mộ Thần không ngừng tăng lên nhanh chóng, trình độ luyện đan cũng tiến bộ rất nhanh, ông nội khen hắn không dứt miệng.

Đối với thiên phú của Mộ Thần, Mộ Viễn Phong cảm thấy canh phòng nghiêm ngặt là không thể thực hiện nổi, cho nên, hắn đem một ít đan dược mà Mộ Thần luyện ra, từng bước đặt ở trong một ít cửa hàng của Mặc gia tại Mặc Thành để tiêu thụ, làm cho người khác có một loại cảm giác là Mộ

Thần rất có thiên phú luyện đan, nhưng lại không quá dị thường.

“Hôm trước, Mộ Viễn Phong tốn mười vạn nguyên thạch mua một tấm thiếp chiêu sinh, ta còn tưởng rằng đó là đưa cho con, nào biết là cho tiểu tử

Diệp Thạch kia. Mộ Viễn Phong người kia, hiện giờ cánh tay càng vươn dài ra bên ngoài.” Mộ Viễn Hàng tức giận nói.

Sắc mặt Mộ Hồng đổi đổi, Mộ Thần gần đây cũng không biết là ăn dược gì, tu vi một đường đi lên như diều gặp gió, kể cả Mộ Hồng hắn không chậm trễ việc tu luyện, vẫn để cho tên Mộ Thần kia vượt qua.

“Thư chiêu sinh này là…” Sắc mặt Mộ Hồng khẩn trương hỏi.

“Đây là ta tốn mười vạn nguyên thạch mua cho con.” Mộ Viễn Hàng thở dài nói.

Mộ Hồng cắn chặt răng, nói: “Phụ thân, con…” Mộ Viễn Hàng không giống với Mộ Viễn Phong, Mộ Viễn Phong là luyện dược sư, trong tay rất dư dả, nhưng mà Mộ Viễn Hàng thì không phải vậy, bản thân Mộ Viễn Hàng tu luyện đã cần tiêu hao lượng lớn nguyên thạch, thu vào không có bao nhiêu.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Hàng lắc đầu nói: “Đừng nói lời dư thừa, con không cần phải nói, con hiện tại phải tu luyện thật tốt, đừng để cho Mộ Thần cùng tiểu tử

Diệp gia kia cách xa quá.”

Mộ Hồng trịnh trọng gật đầu, nói: “Con biết.”

“…”

Cảnh thành, Lam gia.

“Nhược Phong, lần này con hoàn thành sự tình như vậy, phụ thân con đối với con có ý kiến rất lớn, con biết không?” Một nữ tử diện mạo đoan chính thanh nhã, nhíu mày nhìn Lam Nhược Phong, có chút bất mãn nói.

Lam Nhược Phong hổ thẹn nói: “Thực xin lỗi, mẫu thân, lần này là sai lầm của con, con không nghĩ tới Mộ Viễn Phong không chịu thụ giáo như

vậy.”

Trịnh Mẫn híp mắt: “Một luyện dược sư cấp ba ở thành trấn nhỏ, chưa thấy quacảnh đời, không biết trời cao đất rộng, đúng là vô liêm sỉ.”

“Đúng vậy!” Lam Nhược Phong đầy đồng ý nói.

“Không nói việc này nữa. Nghe nói con dẫn theo một thiếu niên trở

về, thiếu niên kia diện mạo không tồi, ta còn nghe nói, con tính tranh thủ

cho hắn một danh ngạch ở Thánh Tinh học viện. Nhược Phong, con sớm sa vào nhi nữ tình trường như vậy cũng không tốt đâu!” Trịnh Mẫn lạnh lùng nói với Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong nói: “Mẫu thân, con làm vậy là có nguyên nhân.”

Trịnh Mẫn híp mắt: “Nguyên nhân? Nguyên nhân gì?”

“Trang Du hắn có Thiên Âm thể.” Lam Nhược Phong nói.

https://thuviensach.vn

Trịnh Mẫn nhíu mày, trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc, “Thiên Âm thể? Con không nhìn lầm chứ?” Trong sách cổ ghi lại, song tu cùng với người có Thiên Âm thể có thể đề cao tốc độ tu luyện cực lớn, thậm chí còn có thể cải thiện tư chất, nhưng mà, tất cả những điều này đều yêu cầu đối phương phải cam tâm tình nguyện.

Lam Nhược Phong gật đầu: “Tuyệt đối không lầm, trên thực tế, con đã… Hiệu quả rất tốt, hắn hiện tại đối với con rất bội phục, nói gì nghe nấy.”

Trịnh Mẫn cau mày: “Như thế, cho hắn một cái danh ngạch của Thánh Tinh học viện cũng không có gì, chỉ là, thiên tài ở Thánh Tinh học viện như

mây, nếu như hắn vào học viện, sẽ không thay lòng chứ?”

Lam Nhược Phong tự tin cười: “Mẫu thân, ngài không tin năng lực của con sao?” Lam Nhược Phong đã là học sinh trong Thánh Tinh học viện, cho dù ở trong Thánh Tinh học viện, Lam Nhược Phong cũng rất được hoan nghênh.

“Chú ý một chút cũng không thừa, con có thể nhìn ra thể chất của hắn, người khác cũng không phải người mù.” Trịnh Mẫn nói.

Lam Nhược Phong tự tin nói: “Mẫu thân yên tâm, con đã sớm suy xét đến điểm này, cho nên, con đã âm thầm dùng ẩn bùavới hắn, hiện tại người khác nhìn không ra.”

“Vậy là tốt rồi.” Trịnh Mẫn gật đầu nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

57. Chương 57: Thân Thế Của Diệp Thạch

“Nhược Phong, lần này con đi Mặc Thành có gặp được một người tên là Diệp Thạch hay không?” Trịnh Mẫn nhìn Lam Nhược Phong, sắc mặt nghiêm túc hỏi.

Lam Nhược Phong nhíu mày, khó hiểu nhìn Trịnh Mẫn, trả lời: “Đã gặp qua, mẫu thân, sao ngài lại hỏi về y?”

“Đế quốc chúng ta trước kia xuất hiện một cao thủ võ hoàng tên là Khúc Khôn, hắn đã mất tích vào hai mươi năm trước, có người nói, hắn đã đi tới những quốc gia khác, cũng có người nói, hắn đã chết. Khúc Khôn khi còn sống kết thù vô số, rất nhiều người đều cho rằng hắn cô độc, vô ưu vô lự, nhưng mà trên thực tế, hắn có một nhi tử song nhi là Khúc Tâm Dương.” Trịnh Mẫn ý vị sâu sa nói.

“Khúc Tâm Dương có quan hệ với Diệp Thạch?” Lam Nhược Phong sắc bén hỏi.

Trịnh Mẫn gật đầu: “Không sai, Diệp Thạch là nhi tử của Khúc Tâm Dương, nếu có cơ hội thì con nên tạo quan hệ với Diệp Thạch.”

“Vì sao?” Lam Nhược Phong hỏi.

“Bởi vì, Khúc Khôn rất có thể còn sống, nếu hắn còn sống thì tương lai hắn sẽ xuất hiện, Diệp Thạch là huyết mạch duy nhất của hắn, hắn tất nhiên sẽ coi trọng vô cùng, con nếu có quan hệ tốt với Diệp Thạch, đến lúc https://thuviensach.vn

đó, yêu ai yêu cả đường đi, nếu con có thể được Khúc Khôn cho một ít chỗ

tốt, lợi ích con đạt được sẽ vô cùng nhiều.” Trịnh Mẫn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giải thích cho Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong cau mày, như có điều suy nghĩ.

“Con từng gặp Diệp Thạch rồi sao? Nghe nói diện mạo của y không ra làm sao, có thật không?” Trịnh Mẫn hỏi.

Lam Nhược Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

Trịnh Mẫn thản nhiên nói: “Ta vốn muốn để con theo đuổi Diệp Thạch, nhưng mà, hiện tại có Trang Du, Diệp Thạch chắc biết rồi. Dù sao Khúc Khôn còn sống hay không cũng rất khó nói, nhưng nếu như gặp được Diệp Thạch, giao tình tốt với y, nói chung là không có chỗ xấu.”

Lam Nhược Phong gật đầu: “Con biết rồi, mẫu thân.”

… …

Mặc Thành, Mộ gia.

“Từ nơi này đến đây.” Diệp Thạch nhìn bản đồ, nâng cằm nói: “Nếu thuận buồm xuôi gió mà nói, đại khái phải đi hai tháng, mà cuộc thi chiêu sinh của Thánh Tinh học viện là ba tháng nữa.”

Mộ Thần lấy ra bản đồ mà lúc trước Diệp Thạch cho hắn xem, nói:

“Chúng ta phải xuất phát sớm một chút, ta đã nghiên cứu qua bản đồ lúc trước em đưa, đường chúng ta đi tới Thánh Tinh học viện vừa lúc sẽ ngang qua nơi có Thanh Minh Diễm, ta nghĩ nếu đã tiện đường thì chúng ta đi tìm Thanh Minh Diễm trước.” Thanh Minh Diễm trong nguyên tác bị Lam Nhược Phong đoạt đi, nghĩ vậy, Mộ Thần luôn có chút bất an.

Diệp Thạch gật đầu: “Được.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng với Diệp Thạch vào một đêm nguyệt hắc phong cao, bị

Mộ Viễn Phong lén đưa ra ngoài.

Mộ Viễn Hàng mãi đến năm ngày sau, mới biết được Mộ Thần và Diệp Thạch đã rời đi, trước đó ông vẫn luôn cho rằng Mộ Thần cùng Diệp Thạch đang bế quan.

Diệp Thạch ngồi ở trên xe ngựa, đầy hưng phấn nói: “Thật tốt, đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà đó.”

Mộ Thần không hiểu nhìn Diệp Thạch: “Em đi từ Diệp gia đến Mặc Thành không tính là đi xa nhà sao?”

“Chuyện này không giống nhau, lúc đó ta với Trần thúc có rất ít tiền, không dám ở trọ, ta cũng không dám ăn nhiều, chớ nói chi là chơi.” Diệp Thạch chán nản nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Yên tâm đi, theo ta ra khỏi nhà, ta tuyệt đối sẽ không để em bị đói.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nghiêng đầu, hỏi: “Ngươi đã thăng lên luyện dược sư cấp hai rồi?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!” Trước khi rời đi, Mộ Viễn Phong đã dạy cho Mộ Thần phương pháp luyện chế của bảy loại đan dược cấp hai, thiên phú học cái hiểu liền của Mộ Thần lần thứ hai làm Mộ Viễn Phong chấn kinh một phen.

Mộ Viễn Phong vốn muốn cho Mộ Thần thử chứng thực luyện dược sư cấp hai tại Mặc Thành, nhưng nghĩ đến Mộ Thần không lâu trước kia mới chứng thực luyện dược sư cấp một, nếu lại thử chứng thực luyện dược sư cấp hai tiếp thì không khỏi quá rêu rao, bèn bỏ đi suy nghĩ này.

https://thuviensach.vn

“Ngươi nhanh chóng đi chứng thực đi! Một tháng luyện dược sư cấp hai có thể lĩnh rất nhiều nguyên thạch đấy.” Diệp Thạch nói.

“Vào thành rồi, ta sẽ đi chứng thực ngay.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được đấy.”

Có thân phận luyện dược sư dù sao cũng tiện hơn không ít, tỷ như, bọn họ mỗi lần đi qua một thành thị đều phải qua trạm kiểm soát một lần, trạm kiểm soát vốn là cực nghiêm, nhưng mà, khi Mộ Thần lấy huy chương luyện dược sư cấp một ra, thông thành lập tức đơn giản hơn không ít.

Có điều, gần đây bọn họ đến mấy thành thị càng lúc càng lớn, huy chương luyện dược sư cấp một đã có chút không đủ dùng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

58. Chương 58: Trên Đường Đi Gặp Cố Nhân

“A! Nơi này có tửu lâu kia không tồi!” Diệp Vũ đầy hưng phấn nói.

“Cuối cùng cũng có thể ăn một bữa thật ngon, dọc đường vẫn luôn màn trời chiếu đất, sắp tra tấn ta đến điên rồi.” Diệp Thừa hít một hơi nói.

“Vũ thiếu gia, tiền chúng ta mang theo không nhiều, đến Thánh Tinh học viện còn có rất nhiều thứ cần phải tiêu dùng, phải tiết kiệm.” Một ông lão đầy nghiêm túc nói.

Diệp Vũ liếc mắt xem thường: “Tiết kiệm, tiết kiệm! Chúng ta rốt cuộc phải tiết kiệm đến tình trạng nào!?”

“Đúng vậy! Dọc đường đi vẫn không cho mua cái này cái kia, không cho mua thì thôi, nhưng hiện tại ngay cả ăn một bữa cơm thật ngon cũng không cho?” Diệp Thừa tức giận nói.

Sắc mặt Diệp Dung cũng có chút khó coi, nhìn ông lão, bén nhọn nói:

“Minh thúc, lúctrước khi đi không phải phụ thân đã giao cho thúc năm vạn nguyên thạch sao? Không phải là thúc muốn chiếm riêngchứ?”

“Hai vị thiếu gia, tiểu thư, giá hàng ở đế đô không thể so với bình thường, nguyên thạch này là giữ lại cho các ngài đến lúc đó phòng thân.”

Diệp Minh tận tình khuyên bảo.

https://thuviensach.vn

“Cứ như vậy thì lúc ta đến đó đã chết đói rồi, còn cần nguyên thạch phòng thân nữa à? Có ích lợi gì?” Diệp Dung tức giận.

Không màng đến Diệp Minh đang lo lắng, đám người Diệp Vũ vẫn kiên trì đi vào tửu lâu.

… …

Diệp Thạch vốn muốn vội vã thử chứng thực luyện dược sư, nhưng mà, vừa nhìn thấy tửu lâu thì bước đi không được.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch, không khỏi có chút buồn cười.

Mộ Thần kéo Diệp Thạch vào tửu lâu, Diệp Thạch vừa tiến vào tửu lâu, sắc mặt liền thay đổi.

Đám người Diệp Vũ nhìn thấy Diệp Thạch, sắc mặt cũng cứng lại.

“Diệp Thạch, tại sao ngươi lại ở đây? Bên cạnh ngươi là ai? Gian phu của ngươi sao? Không nghĩ tới bộ dáng của ngươi như vậy, vậy mà có người còn nuốt được.” Diệp Dung vừa nhìn thấy Diệp Thạch, lập tức theo thói quen châm chọc khiêu khích.

“Câm miệng!” Diệp Thạch híp mắt, trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang.

Sắc mặt Diệp Dung nhất thời thay đổi, “Ngươi nói ai câm miệng?!”

“Hiện tại ông già không ở đây, ta dù có đánh cho ngươi tàn phế cũng không có người dám nói gì.” Diệp Thạch hung hăng nhìn Diệp Dung, nắm tay giơ lên nói.

“Ngươi dám?” Diệp Dung trừng Diệp Thạch.

“Ngươi thử xem ta có dám hay không.” Diệp Thạch hung ác nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Minh đứng lên, bất đắc dĩ khuyên: “Được rồi tiểu thư, ngài đừng náo loạn, còn Thạch thiếu gia, lão gia gần đây rất nhớ ngài, lão gia vẫn luôn hối hận khi đó nhất thời xúc động đuổi ngài ra khỏi nhà.”

Diệp Thạch cổ quái nhìn Diệp Minh: “Thúc đang kể truyện cười à?”

Lúc Diệp Tầm đuổi y ra khỏi cửa, quả thực giống như là không thể

chờ đợi được nữa mà đưa ôn thần đi, lúc rời đi, một di nương của y còn hùng hổ kiểm tra hành lý, sợ y đi rồi lại thuận tiện lấy thứ gì quý trọng, phụ

thân tuy rằng biết việc làm của di nương, nhưng lại thầm chấp nhận.

Diệp Tầm sẽ nhớ y? Diệp Thạch cảm thấy, đây là một truyện cười hay nhất mà y từng nghe.

“Là thật, phụ thân của ngài rất nhớ ngài.” Diệp Minh nói.

Diệp Thạch liếc mắt xem thường: “Được rồi, Minh thúc, truyện cười nói hai lần sẽ hết buồn cười.”

Nhìn vẻ mặt phiền toái kia của Diệp Thạch, Diệp Minh bất đắc dĩ nói:

“Lão gia hy vọng ngài có rảnh thì trở về Diệp gia nhìn xem.”

“Khi lão chết ta sẽ trở về thắp cho lão một nén hương.” Diệp Thạch tức giận nói.

Nghe được lời của Diệp Thạch, sắc mặt Diệp Minh nhất thời thay đổi.

Mộ Thần khoanh tay, đánh giá đám người Diệp Vũ, trong con ngươi hiện lên quang mang trêu tức.

“Vị này hẳn là Mộ Thần thiếu gia?” Diệp Minh dời qua đề tài khác hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần thiếu gia đúng là tuổi trẻ tài cao, đã là võ giả năm sao rồi.”

Diệp Minh khích lệ.

Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “Tiền bối quá khen.”

Diệp Dung nghe được lời của Diệp Minh, sửng sốt một chút, đưa ánh mắt dời tới trên người Mộ Thần.

Sau khi Diệp Thạch bị phụ thân đuổi ra cửa, Diệp Dung nghe nói, Diệp Thạch mang theo hôn thư đi tìm nơi nương tựa là vị hôn phu của nó.

Diệp Dung phái người hỏi thăm một phen, biết hàng này không học vấn không nghề nghiệp, còn mê luyến sắc đẹp, ăn chơi trác táng, nhất thời âm thầm vui sướng khi người gặp họa, chỉ cảm thấy nếu như Diệp Thạch tới gặp, nhất định y sẽ bị nhục nhã, sau đó bị đuổi ra.

Hiện giờ nghe Diệp Minh nói, thiếu niên tướng mạo tuấn tú bên cạnh Diệp Thạch là vị hôn phu của nó, còn là một võ giả năm sao, nhất thời có chút không được tự nhiên.

“Nghe nói Mộ thiếu gia là luyện dược sư cấp một?” Diệp Minh nhìn Mộ Thần hỏi.

“Sắp thành cấp hai rồi, cơm nước xong, chúng ta sẽ đi chứng thực ngay. Chứng thực xong, Mộ Thần mỗi tháng có thể lĩnh trợ cấp ba trăm nguyên thạch nha.” Diệp Thạch hất đầu, tự hào nói.

Diệp Minh đầy khâm phục nhìn Mộ Thần: “Mộ thiếu gia thật giỏi.”

“Cũng bình thường.” Mộ Thần không để bụng nói.

“Mộ thiếu gia, có rảnh thì ngài mang theo Thạch thiếu gia về Diệp gia.” Diệp Minh đầy mong chờ nhìn Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần chỉ thản nhiên cười với Diệp Minh, “Tiền bối, ta và Thạch Đầu còn muốn ăn cơm, xin lỗi, không đi cùng được.”

Diệp Minh không nghe được câu trả lời mà mình muốn, nhất thời có chút uể oải

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

59. Chương 59: Tình Thế Nguy Hiểm Của Diệp Gia Mộ Thần kéo Diệp Thạch ngồi xuống chỗ cách mấy người kia rất xa, không chút nào keo kiệt mà gọi một bàn đồ ăn lớn.

Những món Mộ Thần gọi đều là đồ ăn mắc nhất trong quán, một bàn đồ ăn hẳn là có giá trị khoảng mấy ngàn nguyên thạch, Diệp Thạch luôn sơ

ý, không chú ý tới Mộ Thần đang tiêu tiền như nước, nhưng đám người Diệp Minh lại chú ý tới.

Diệp Dung thỉnh thoảng ghen tị nhìn hướng Diệp Thạch bên này, Diệp Thạch nhìn thấy ánh mắt Diệp Dung, liền hung hăng trừng lại.

“Minh thúc, người kia thật sự là Mộ Thần? Còn là một võ giả năm sao? Ta nghe nói Mộ Thần là một phế vật không học vấn không nghề

nghiệp mà.” Diệp Dung nói nhỏ.

Diệp Minh cau mày nói: “Đó là việc của hơn nửa năm trước, Mộ Thần thiếu gia không hiểu làm sao mà hơn nửa năm trước đột nhiên thức tỉnh, về

sau không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng, thực lực chẳng những lấy tốc độ kinh người tăng lên, lại còn trở thành một vị luyện dược sư.”

Trên mặt Diệp Dung đầy rối rắm, “Nếu Mộ Thần hiện tại ưu tú như

thế, thế tại sao hắn lại cùng một chỗ với Diệp Thạch?”

https://thuviensach.vn

“Có vẻ là Mộ Thần thiếu gia rất thích Diệp Thạch thiếu gia.” Diệp Minh nhìn thoáng qua phía Mộ Thần và Diệp Thạch, Mộ Thần đang gắp cho Diệp Thạch một miếng vi cá, Diệp Thạch có chút ngại ngùng nhìn Mộ

Thần, trên mặt không tự chủ toát ra vẻ hạnh phúc.

Diệp Minh híp mắt, ông tuy rằng không hiểu tại sao Mộ Thần lại coi trọng Diệp Thạch, nhưng mà, Mộ Thần có thể coi trọng Diệp Thạch cũng là chuyện tốt.

Sau khi Diệp Hách chết, ngay từ đầu Diệp Tầm còn mừng rỡ như điên, đang may mắn cuối cùng không có người trói buộc gã, không có người quản gã tiêu tiền như thế nào.

Nhưng mà, rất nhanh Diệp Tầm liền phát hiện sự tình không được bình thường, sinh ý của gia tộc liên tiếp xảy ra vấn đề, trong nhà không ngừng xuất hiện phản đồ, luyện dược sư có hiệp ước cùng Diệp gia cũng rời khỏi Diệp gia, ngược lại đầu nhập vào các gia tộc khác, Diệp Tầm vội đến sứt đầu mẻ trán, vẫn như cũ không ngăn chặn được xu hướng suy tàn của Diệp gia.

Diệp Tầm hết đường xoay xở, cuối cùng, lấy hai mươi vạn nguyên thạch mua hai tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, có ý muốn giãy giụa lần cuối cùng.

Diệp Minh cau mày, Diệp Tầm mua hai tấm thiếp chiêu sinh, có một tấm kỳ thật là chuẩn bị cho Diệp Thạch. Tuy rằng Diệp Tầm không thích Diệp Thạch, nhưng Diệp Tầm rất rõ ràng, Diệp Thạch là người có hy vọng được Thánh Tinh học viện lựa chọn nhất Diệp gia, thậm chí được trưởng lão của Thánh Tinh học viện nhìn trúng.

Diệp Tầm phái người đi Mặc Thành hỏi thăm tình huống, lại nghe nói Diệp Thạch rất được Mộ Viễn Phong yêu thích, thậm chí, Mộ Viễn Phong https://thuviensach.vn

còn vì Diệp Thạch mà bỏ ra mười vạn mua một tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện.

Diệp Tầm nghe nói Diệp Thạch đã có thư chiêu sinh, lập tức đánh mất suy nghĩ đưa một tấm cho Diệp Thạch, gã nghĩ Diệp Thạch vô luận như thế

nào cũng là người của Diệp gia, có máu mủ tình thâm, nếu như Diệp Thạch phát đạt, chắc chắn y sẽ hỗ trợ Diệp gia một phen.

Diệp Minh bất đắc dĩ cười khổ, Diệp Thạch có mâu thuẫn với Diệp gia như thế, về sau muốn Diệp Thạch nhớ thương Diệp gia sợ là khó rồi!

… … d/un/gv/u

Diệp Dung cắn chặt răng: “Minh thúc, bây giờ Diệp Thạch có thực lực gì?”

Diệp Minh liếc mắt đánh giá Diệp Thạch một cái, trả lời: “Thạch thiếu giatiến cảnh vô cùng nhanh chóng, đã là võ giả bảy sao.”

“Cái gì?!!” Diệp Vũ mở to mắt, thốt lên.

“Thực lực nó sao lại tăng nhanh như vậy được?!!” Diệp Thừa nhịn không được mà hỏi.

Thiên phú của Diệp Thạch rất tốt, mọi người trong Diệp gia đều biết điều này. Vài di nương của Diệp Thạch hao hết tâm tư chèn ép nhưng Diệp Thạch vẫn luôn đi trước mọi người. Chỉ là, Diệp Thạch mới chỉ qua mấy tháng thời gian, đã từ võ giả hai sao tăng lên tới võ giả bảy sao, quá nhanh rồi.

Diệp Minh lắc đầu nói: “Không biết, nghe nói Mộ Thần thiếu gia đối với Thạch thiếu gia rất tốt, không chút nào keo kiệt tài nguyên cho Diệp thiếu gia.”

https://thuviensach.vn

Diệp Dung nhìn Diệp Thạch được Mộ Thần quan tâm che chở, trong con ngươi hiện lên tia ghen tị. Diệp Thạch đúng là mệnh tốt, trước kia có ông nội che chở, hiện tại lại có một vị hôn phu ngoan ngoãn phục tùng với nó, đến tột cùng là ánh mắt Mộ Thần bị làm sao? Vì sao lại thích Diệp Thạch?

“Mộ Thần đúng là lãng phí, gọi nhiều đồ ăn như vậy.” Diệp Dung chua chua nói.

“Mộ thiếu gia là luyện dược sư, nghe nói tỉ lệ Mộ thiếu gia luyện đan thành công không thấp, chắc tiền trong tay hắn cũng không thiếu.” Diệp Minh suy tư nói.

Diệp Thừa không cho là đúng: “Ta mới không tin một tên luyện dược sư cấp một như hắn có thể kiếm được nhiều tiền, ta thấy hắn chỉ là mệnh tốt, đầu thai vào chỗ tốt thôi.”

Diệp Vũ thở dài nói: “Đầu thai vào chỗ tốt cũng là một loại bản lĩnh.”

Diệp Dung nhìn sang phía Diệp Thạch, trong con ngươi tràn đầy ghen tị.

“Thật kỳ lạ, ba người bọn họ sao lại xuất hiện ở đây?” Diệp Thạch vừa ăn, một bên hoang mang hỏi.

Mộ Thần thản nhiên uống một ngụm trà, nói: “Chuyện này không có gì khó đoán, bọn họ hẳn là đi tham gia chiêu sinh của Thánh Tinh học viện.”

Diệp Thạch không cho là đúng: “Không đúng lắm. Bọn họ có tới ba người, Diệp gia hẳn là chỉ có một phần danh ngạch thôi.”

“Danh ngạch không đủ thì có thể mua mà.” Mộ Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lắc lắc đầu, kiên quyết không cho là vậy: “Ta nghĩ không phải như vậy.”

Tuy rằng Diệp Tầm trừ keo kiệt với y, thì với các huynh đệ tỷ muội khác đều hào phóng hơn nhiều, nhưng mà hào phóng đến mức lấy hai mươi vạn nguyên thạch đi mua hai danh ngạch, Diệp Thạch nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng, Diệp Tầm kỳ thật rất keo kiệt.

“Em không chú ý tới sao? Thực lực của ba người bọn họ đều vừa mới tăng lên thành võ giả hai sao, vừa vặn đủ tư cách mà Thánh Tinh học viện chọn lựa.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gãi gãi đầu, “Đúng vậy, thật là kỳ quái, Diệp Vũ còn chưa tính, thực lực của Diệp Thừa lại cũng là võ giả hai sao.”

“Không kỳ quái, thực lực của bọn họ hẳn là dùng đan dược kéo lên.”

Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Dùng đan dược kéo lên có rất nhiều tai hoạ

ngầm.Phụ thân takia không có lý do nào lại làm như vậy.”

“Đương nhiên là có. Sau khi ông nội của em chết, Diệp gia thiếu đi một cường giả tọa trấn, bị các gia tộc khác liên hợp chèn ép, sản nghiệp gia tộc bị chia cắt, phụ thân của em hiện tại hẳn đang lòng nóng như lửa đốt.”

Mộ Thần nói.

“Làm sao ngươi biết?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nhún vai nói: “Tường cao không chắn được gió, tin tức xấu vẫn luôn truyền rất nhanh.”

Diệp Thạch thở ra một hơi, thần sắc có chút phức tạp, nói: “Lúc ông nội còn sống, phụ thân vẫn luôn ngóng trông ông nội chết sớm một chút để

khỏi cần lo cho lão, bây giờ ông nội đã chết thật rồi, phụ thân lại có vẻ sống https://thuviensach.vn

không quá tốt.” Diệp Thạch cau mày, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút ảm đạm.

“Kỳ thật, trước mắt có một biện pháp có thể giải quyết khốn cảnh này của Diệp gia.” Mộ Thần thản nhiên.

“Cái gì?” Diệp Thạch không hiểu, hỏi ra.

“Địa vị của Thánh Tinh học viện ở đế quốc rất cao, hàng năm học viện đều tuyển nhận học sinh, gia tộc có thành viên thành công trúng tuyển, địa vị đều sẽ được đề cao rất lớn. Sau khi rời khỏi Thánh Tinh học viện, rất nhiều học sinh đều sẽ trở thành võ sư, võ linh, thậm chí cấp bậc cao thủ võ vương…”

“Ta còn nghe nói, đạo sư của Thánh Tinh học viện có đôi khi sẽ chọn ra học sinh trong các tân sinh được trúng tuyển làm đồ đệ, đệ tử có tư chất nổi bật thậm chí còn bị tranh đoạt. Nếu Diệp gia có thể có người được đạo sư học viện nhìn trúng, vậy khốn cảnh hiện giờ của Diệp gia sẽ được giải quyết dễ dàng…” Mộ Thần thản nhiên nói ra suy nghĩ.

Diệp Thạch nhìn thoáng qua hướng đám người Diệp Dung, bĩu môi nói: “Được đạo sư nhìn trúng? Nếu đạo sư của Thánh Tinh học viện đi chọn học sinh mà nhìn trúng bản lĩnh khóc lóc om sòm, vậy ngược lại Diệp Dung có khả năng được lựa chọn.”

Diệp Thạch nghiêng đầu, cũng không phải y xem thường vài huynh đệ

tỷ muội này của y, mà là, Thánh Tinh học viện hàng năm tuyển nhận đều là đệ tử ưu tú nhất trong đế quốc, võ giả sáu sao, bảy sao, tám sao không tới mười lăm tuổi có rất nhiều.

Mộ Thần híp mắt, như có điều suy nghĩ nói: “Phụ thân em đại khái là bị bức làm cho không có biện pháp khác, cho nên là đang được ăn cả ngã về không.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn chặt răng: “Ngươi nói đúng, này thật đúng là tác phong của phụ thân ta.Lão không phải là một người có thể gánh vác gia tộc, một bên oán giận ông nội cho lão không đủ nhiều, một bên thì việc của gia tộc lại đặt ở trên đầu ông nội.”

“Nếu em vẫn là người của Diệp gia, phụ thân của em làm như vậy, có thể thành công hay không cũng khó nói.” Mộ Thần cảm thán.

“Ta?” Diệp Thạch mở to mắt, lấy ngón tay chỉ vào mình, hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy. Em còn chưa có chú ý tới tư chất của em có bao nhiêu xuất sắc đâu.”

Võ giả bảy sao chỉ mười bốn tuổi, Mộ Thần dám đánh cuộc, cho dù là ở Thánh Tinh học viện, đệ tử đến tuyển nhận cũng có rất ít người đạt tới trình độ này.

Diệp Thạch cau mày cười khổ: “Cho nên, đây chính là nguyên nhân lão muốn ta trở về? Ta nói mà, Diệp Tầm người này làm sao lại dễ dàng có lương tâm như vậy, thì ra là thế này phải không?”

Mộ Thần vỗ vai Diệp Thạch, an ủi: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều.”

Diệp Thạch gật đầu, “Ừm...”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

60. Chương 60: Ghen Tị

“Đồ ăn của chúng ta đã được mang lên hết rồi đúng không?” Diệp Thạch nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn, hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần lắc đầu, “Chưa, còn nữa, một hồi mới mang lên thêm.”

“Ngươi gọi nhiều như vậy, quá lãng phí.” Diệp Thạch oán trách.

Mộ Thần không để bụng, “Yên tâm đi, phu quân của em có tiền, rất nhiều tiền, em cứ ăn hết mình.”

Mộ Thần nhìn thoáng qua đám người Diệp Dung, trong con ngươi hiện lên vẻ trêu tức. Băng đóng ba thước không do một ngày lạnh*, Diệp gia vào thời điểm Diệp Hách không còn thì bắt đầu tuột dốc. Thời điểm Diệp Hách vẫn còn thì còn có thể duy trì ngăn nắp ở mặt ngoài, hiện giờ, ngăn nắp ở mặt ngoài này sợ cũng rất nhanh không duy trì nổi.

*Nguyên văn “Băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn” (Dich: Băng đóng ba thước không do một ngày lạnh): ý chỉ sự việc luôn có nguyên nhân sâu xa, không phải nhất thời mới vậy.

Vừa rồi hắn có nhìn lướt qua đồ ăn mà đám người Diệp Dung gọi, phát hiện có chút mộc mạc.

Diệp Thạch hung hăng trừng Mộ Thần, dạy bảo: “Có tiền cũng không thể lãng phí.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói: “Phu nhân giáo huấn đúng, em ăn nhiều một chút, đừng lãng phí.”

Diệp Thạch nghe được xưng hô của Mộ Thần, mặt nhất thời đỏ lên.

Băn đầu Diệp Thạch có chút bất mãn Mộ Thần lãng phí, nhưng mà sau khi đưa thức ăn mỹ vị vào miệng, chút bất mãn này của Diệp Thạch nhất thời tan thành mây khói.

Diệp Dung cau mày, hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Diệp Vũ: “Mộ

Thần gọi bàn đồ ăn kia, phải trả bao nhiêu nguyên thạch?”

“Không dưới ba nghìn nguyên thạch.” Diệp Vũ cắn răng nói. Trước kia thời điểm Diệp Tầm hào phóng với hắn, hắn còn không ăn sang tới như

vậy, lại càng không nói tới Diệp gia suy tàn như bây giờ. Hiện tại Diệp Tầm phải xuất huyết mới mua được hai tấm thiếp chiêu sinh, tên Diệp Thạch kia thật đúng là mệnh tốt!

Diệp Dung đen mặt nói: “Diệp Thạch này ăn giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, thật mất mặt.”

Mộ Thần thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Diệp Thạch, vừa hỏi Diệp Thạch thích cái gì, muốn đóng gói một ít đi hay không.

“Tuy rằng Diệp Thạch có chút mất mặt, nhưng mà, Mộ thiếu gia có vẻ

rất thích.” Diệp Thừa híp mắt nói.

Sắc mặt Diệp Dung lúc xanh lúc trắng, “Ta mới không tin Mộ Thần sẽ

thích người quái dị kia đâu, Mộ Thần này hơn phân nửa là có bí mật không thể cho ai biết.”

… …

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ăn xong một bàn đồ ăn lớn, có chút kinh ngạc phát hiện, đám người Diệp Dung vậy mà cũng vừa ăn xong.

Diệp Thạch khinh thường bĩu môi, “Chỉ gọi một chút món ăn thế mà ăn đến tận giờ, ăn thực chậm.”

Diệp Thạch nói như vậy, thuần túy là ghét bỏ tốc độ đám người Diệp Dung ăn cơm, nhưng mà Diệp Dung là người sĩ diện cỡ nào, vừa nghe lời này đã cảm thấy Diệp Thạch đang khinh bỉ bọn họ ăn mộc mạc. Nghĩ đến hiện giờ Diệp Thạch đi theo Mộ Thần sống tiêu sái như vậy, bọn họ lại phải ăn dùng tiết kiệm, mặt Diệp Dung đỏ lên, tức giận trong lòng lập tức vọt ra.

“Diệp Thạch, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi sao, ăn cơm nhanh giống như hổ đói vồ mồi sợ ai tới đoạt vậy, thật quá mất mặt.” Diệp Dung lạnh lùng nói.

“Diệp tiểu thư, ngươi la to giống như ả đàn bà chanh chua vậy, cũng không có vẻ vang cho Diệp gia các ngươi đâu.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Dung thấy Mộ Thần bảo vệ Diệp Thạch, sắc mặt nhất thời vặn vẹo.

“Thạch Đầu, chúng ta đi thôi.” Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch nói.

“Thần thiếu, chờ một chút.” Diệp Minh gọi lại Mộ Thần.

Mộ Thần quay đầu, hỏi Diệp Minh: “Có chuyện gì không?”

Diệp Minh có chút mong đợi hỏi: “Có phải Thần thiếu và Thạch thiếu cũng đi Thánh Tinh học viện chiêu sinh hay không, nếu là như thế, chúng ta vừa lúc cùng đường, có thể…”

Mộ Thần cắt ngang lời nói của Diệp Minh: “Không cần, ta và Thạch Đầu còn có việc khác.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần âm thầm buồn cười trong lòng, Thạch Đầu và mấy người này vừa gặp đã không hợp nhau, Diệp Minh lại muốn cùng bọn họ đi chung đường, đúng là chuyện cười.

Diệp Dung nhìn bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch đi xa, kỳ quái hỏi: “Ta biết Mộ Thần đi tham gia chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, nhưng Diệp Thạch đi làm cái gì?”

“Mộ Viễn Phong bỏ mười vạn mua cho Diệp Thạch một tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện.” Diệp Minh giải thích.

“Cái gì!” Diệp Dung kinh hô một tiếng.

Vốn phụ thân cũng không định cho nàng danh ngạch này, là mẫu thân nàng dùng hết thủ đoạn, vừa dùng mồm mép, vừa bỏ thêm vốn riêng, vậy mới để cho Diệp Tầm mua thêm một tấm thiếp chiêu sinh, kết quả vật trân quý như thế, Diệp Thạch thế mà cũng có.

“Mộ Viễn Phong chịu bỏ tiền được?” Diệp Dung đầy ghen tị.

“Tứ muội, ngươi quên rồi à, Mộ Viễn Phong là luyện dược sư cấp ba, gia tài rất phong phú, một viên đan dược của hắn bán được hơn một trăm vạn nguyên thạch đó.” Diệp Vũ nhắc nhở.

Diệp Dung cau mày không hiểu: “Mệnh của tên kia vì sao lại có thể

tốt như vậy chứ?”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

61. Chương 61: Chứng Thực Luyện Dược Sư CấP Hai

“Thiếu gia, người ngài muốn ta tra đã có tin tức. Diệp Thạch đã ở lại Mộ gia, quan hệ của y và Mộ Thần không tồi. Mộ Viễn Phong cũng rất coi trọng y. Nghe nói Mộ Viễn Phong đã bỏ mười vạn nguyên thạch mua cho Diệp Thạch một tấm thiếp chiêu sinh của Thánh Tinh học viện.” Một hắc y nam tử nói với Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong híp mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ hồ nghi, “Mộ

Viễn Phong coi trọng Diệp Thạch như vậy, thật sự khiến người ta không thể

ngờ.”

Rốt cuộc Mộ Thần tại sao lại đối tốt với Diệp Thạch đến thế? Thật coi trọng Diệp Thạch? Hay là, Mộ Thần cũng biết quan hệ của Diệp Thạch cùng Khúc Khôn, nên muốn mò chỗ tốt trên người Diệp Thạch?

Lam Nhược Phong cau mày, trong đầu có một thanh âm vẫn luôn nhắc nhở hắn, phải đi tìm Diệp Thạch, nếu không mình sẽ mất đi đồ vật rất trọng yếu. Lại nghĩ đến bộ dáng của Diệp Thạch, Lam Nhược Phong liền không tự chủ được có chút mâu thuẫn.

“Thiếu gia, Diệp Thạch đã thăng cấp võ giả bảy sao, tư chất của y xác thực không tồi.” Hắc y nam tử nhắc nhở.

Lam Nhược Phong gật đầu: “Quả thực không tồi, có điều, cũng có thể

là vì lạm dụng đan dược để tăng lên.”

https://thuviensach.vn

“Nhược Phong.” Trang Du từ trong phòng đi ra.

Lam Nhược Phong nhìn thấy Trang Du, trong con ngươi hiện lên vẻ

ôn nhu, Lam Nhược Phong không khỏi thầm nghĩ, nếu Diệp Thạch có một nửa tư sắc như Trang Du, mình cũng không cần phải mâu thuẫn như vậy.

“Nhược Phong, chàng đang suy nghĩ gì vậy?” Trang Du hỏi.

Lam Nhược Phong cười nói: “Nghĩ về em. Trừ bỏ nghĩ về em, ta còn có thể nghĩ cái gì?”

Trang Du có chút giận dữ trừng Lam Nhược Phong, “Miệng lưỡi trơn tru.”

Lam Nhược Phong ôm Trang Du, nghĩ thầm, dù sao Diệp Thạch cũng sẽ tới Thánh Tinh học viện, giờ mình không cần đi tìm y, dù sao tới học viện, bọn họ tự nhiên sẽ gặp nhau. Chờ khi tới học viện, nhìn quen mặt rồi, Diệp Thạch tự nhiên sẽ hiểu, tại Thánh Tinh học viện, nhân tài lớp lớp xuất hiện, Mộ Thần cũng không phải là tốt nhất. Người như Diệp Thạch, ở trong gia tộc không được coi trọng, mẫu phụ chết sớm, như vậy mình chỉ cần thoáng tốt một chút với y, y tất nhiên sẽ hướng về mình.

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch tìm được một công hội luyện dược sư

trong thành, đi vào.

“Xin hỏi, các vị cần hỗ trợ gì sao?” Một thiếu nữ lục y đi ra hỏi.

Diệp Thạch chỉ chỉ Mộ Thần, nói: “Hắn muốn vào đó chứng thực luyện dược sư cấp hai.”

“Mời.” Thiếu nữ nghe được lời nói của Diệp Thạch, tựa hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Diệp Thạch không khỏi cảm thán, thành phố lớn https://thuviensach.vn

cùng thành trấn nhỏ đúng là không giống nhau!

“Chứng thực luyện dược sư cấp hai cần giao nộp phí dụng ba nghìn nguyên thạch.” Thiếu nữ đi ở phía trước hai người thản nhiên nói.

Mộ Thần nghe được lời nói của thiếu nữ, sắc mặt thản nhiên, Diệp Thạch dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Thạch Đầu, em làm sao vậy?” Mộ Thần quan tâm hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, có chút quẫn bách nói: “Không có gì.”

Diệp Thạch âm thầm nghĩ, mình chỉ nghĩ nếu Mộ Thần trở thành luyện dược sư cấp hai, mỗi tháng sẽ có thể lĩnh nhiều nguyên thạch thêm một chút, lại không nghĩ tới, muốn chứng thực luyện dược sư cấp hai cần có nhiều nguyên thạch như vậy, ba nghìn nguyên thạch! Mười tháng mới có thể thu hồi lại, đó chính là số tiền mà mình phải làm công ở tửu lâu vài năm mới kiếm ra được!

“Mộ thiếu gia mời qua bên này, vị công tử này, ngài không thể đi vào.” Lục y nữ tử ngăn cản Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn về hướng Mộ Thần rời đi, có chút bất an đi qua đi lại.

Lục y nữ tử nhìn Diệp Thạch đi tới đi lui, ảnh hưởng tới những người khác trong công hội, liền mời Diệp Thạch ra ngoài.

Thật sự là rất trùng hợp, một màn Diệp Thạch bị mời ra, vừa vặn bị

Diệp Dung thấy được.

“Diệp Thạch, ngươi bị đuổi ra à? Mộ Thần đâu? Ta biết rồi, ngươi bị

hắn bỏ phải không? Ta vốn đang muốn nhắc nhở Mộ thiếu gia là ánh mắt https://thuviensach.vn

mở rộng ra một chút, hiện tại có vẻ là không cần ta nhắc nữa rồi.” Diệp Dung đầy vui sướng khi người gặp họa nói.

Trong con ngươi Diệp Thạch xẹt qua một tia hàn quang, nhanh chóng đánh tới Diệp Dung. Diệp Minh không nghĩ tới Diệp Thạch sẽ đột nhiên làm khó dễ, hô to một tiếng “Thạch thiếu gia!”

Diệp Thạch nện một quyền lên người Diệp Dung, Diệp Dung trúng một quyền này, miệng hộc ra một đống máu to.

Vốn chiếu theo tính tình của Diệp Dung, bị ủy khuất lớn như vậy, tất nhiên sẽ chửi ầm lên, nhưng khi nhìn gương mặt Diệp Thạch đầy sát khí, Diệp Dung trong lòng vừa sợ vừa khủng hoảng, chỉ muốn chạy trốn.

“Giết ả! Giết xú nha đầu chết tiệt này, trước kia vẫn luôn tìm mình phiền toái, bây giờ còn có ý đồ tách mình và Mộ Thần ra.” Trong đầu có một thanh âm không ngừng nhắc nhở Diệp Thạch, tay Diệp Thạch đã động trước một bước.

Diệp Minh bị Diệp Thạch đột nhiên bùng nổ sát khí làm dọa sợ,

“Thạch thiếu gia, Thạch thiếu gia, ngài tỉnh táo một chút đi!”

Tay Diệp Thạch đưa tới cổ Diệp Dung, Diệp Dung không ngừng vội vàng lui về phía sau, vẻ kiêu ngạo trên mặt lập tức biến mất, cả người có vẻ

kích động, luống cuống.

Đôi mắt Diệp Thạch một mảnh huyết sắc, chợt: “Thạch Đầu!” Mộ

Thần đi ra, nhẹ quát một tiếng.

Nghe được tiếng Mộ Thần, huyết sắc trong con ngươi Diệp Thạch lui đi, chậm rãi buông lỏng cổ Diệp Dung ra.

Diệp Dung thấy Diệp Thạch tỉnh táo lại, thất kinh lui về phía sau vài bước.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cau mày, trong mắt xẹt qua vài phần lo lắng.

Diệp Thạch nhìn biểu tình Mộ Thần, trong lòng hơi có chút do dự,

“Mộ Thần, ta…” Diệp Thạch muốn giải thích, rồi lại không biết nên giải thích như thế nào.

Mộ Thần vươn tay, nắm chặt tay Diệp Thạch, thần sắc như thường nói: “Thạch Đầu, chúng ta đi thôi.”

Diệp Thạch nhìn bàn tay hai người đang nắm, âm thầm thở ra một hơi.

Diệp Dung kinh hồn nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong con ngươi nồng đậm hận ý.

Thấy hai người đã đi xa, Diệp Dung mới dám oán giận, “Diệp Thạch đúng là một kẻ điên, vừa nãy nó muốn giết ta!Nó thật sự muốn giết ta!Thật là không hiểu tại saoông nội lại che chở nó như vậy, người như thế, sớm chết sớm bớt lo.”

Diệp Dung vừa mới bị Diệp Thạch bóp chặt yết hầu, thanh âm giờ

phút này có chút khàn khàn.

“Tứ muội, ngươi đừng nói nữa, ngươi không sao chứ? Bộ dạng ngươi như vậy còn có thể tham gia chiêu sinh ở Thánh Tinh học viện sao?” Diệp Vũ ngoài miệng thân thiết, trong con ngươi lại lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa.

Diệp Dung hung hăng cắn chặt răng, nói: “Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí.”

“Rốt cuộc Diệp Thạch bị sao vậy?” Diệp Thừa không hiểu mà hỏi.

Lúc Diệp Thạch còn ở Diệp gia, nó vẫn luôn không lạnh không nóng, dù thế nào Diệp Thừa cũng không nghĩ tới Diệp Thạch lại có dũng khí ra https://thuviensach.vn

tay với Diệp Dung, lại là quang minh chính đại động thủ trên đường cái.

Diệp Minh nhíu mày, vừa rồi Diệp Thạch đột nhiên ra tay, xác thực đã dọa ông một phen, trong ấn tượng của ông, Diệp Thạch không phải là người xúc động như vậy!

“Đại khái là Tứ muội chạm tới nghịch lân của nó đi.” Diệp Vũ suy tư

một chút rồi nói.

“Nghịch lân? Là Mộ Thần sao?” Diệp Thừa suy tư hỏi.

Diệp Vũ gật đầu: “Chắc thế, diện mạo của Diệp Thạch như vậy, cũng chỉ có nhân tài như Mộ Thần mới coi trọng nó, Tứ muội nói Mộ Thần sẽ

vứt bỏ nó, tất nhiên sẽ làm cho Diệp Thạch xù lông.”

“Tính tình Diệp Thạch nóng nảy như vậy thế mà Mộ Thần cũng chịu được, hàng này không có chứng thích bị ngược đi?!” Diệp Dung đầy ác độc nói.

Diệp Thừa nhìn bóng dáng Mộ Thần, nói: “Nhị thế tổ với Thạch Đầu, cũng coi như xứng đôi.”

“Tên Mộ Thần kia nhanh như vậy đã từ công hội luyện dược sư đi ra, hẳn là không thành công rồi.” Diệp Vũ suy tư nói.

Vài người đang nói chuyện thì vài luyện dược sư cấp một đi ra.

“Vừa rồi thiếu niên kia thật lợi hại, chỉ một lần đã luyện ra được đan dược cấp hai.”

“Đúng vậy. Tuổi của hắn trông cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, người trẻ tuổi bây giờ, hết người ngày đến người khác càng lợi hại.”

“Hình như bởi vì hắn lo lắng cho vị hôn thê, nên vội vã lĩnh huy chương cùng quần áo luyện dược sư cấp hai rồi đi luôn.”

https://thuviensach.vn

“Nghe thị nữ bên trong nói, vị hôn thê kia là một song nhi, diện mạo còn rất xấu, thật không biết người này có khẩu vị thế nào.”

“Người trẻ tuổi kia tính tình thực cao ngạo, Trình gia tiểu thư Trình Uyển Bạch tìm hắn nói chuyện, vậy mà hắn lại có bộ dáng xa cách.”

“…”

Diệp Vũ cau mày hỏi: “Người bọn họ nói chính là Mộ Thần sao?”

Diệp Thừa như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: “Chắc là hắn.”

“Hắn vậy mà thật sự trở thành luyện dược sư cấp hai.” Ánh mắt Diệp Vũ phức tạp.

… …

Một nữ tử diện mạo khuynh quốc khuynh thành từ trong công hội luyện dược sư đi ra, nhìn thấy nữ tử này, trên mặt Diệp Vũ cùng Diệp Thừa nhất thời đều hiện lên vẻ xấu hổ.

Diệp Dung nhìn thấy phản ứng của Diệp Vũ cùng Diệp Thừa, không khỏi khinh thường.

“Tiểu thư, người đừng nóng giận, tên kia chỉ là một luyện dược sư cấp hai mà thôi, cũng không có gì hay ho, trong gia tộc của chúng ta có rất nhiều.” Thanh y thị nữ nói với Trình Uyển Bạch.

Trình Uyển Bạch híp mắt nói: “Ngươi thì biết cái gì? Luyện dược sư

cấp hai trong gia tộc có rất nhiều, nhưng làm gì có người trẻ tuổi như vậy, hơn nữa, ngươi không nhìn thấy thủ pháp mà người nọ luyện đan sao, nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, động tác tự nhiên, có thể nói là hoàn mỹ, thủ pháp chính xác như vậy, ta mới chỉ thấy qua trên người phụ thân.”

https://thuviensach.vn

Thanh y thiếu nữ khó chịu nói thầm: “Chỉ là, hắn… rất không có lễ

phép.”

“Người có tài hoa, tính tình thường sẽ có chút kỳ lạ, phái người đi điều tra xem hắn đi tới đâu.” Trình Uyển Bạch không để bụng nói.

Thanh y thiếu nữ gật đầu: “Vâng, tiểu thư.”

Diệp Dung nhìn bóng dáng Trình Uyển Bạch đi xa, trong con ngươi hiện lên vẻ ghen tị.

“Hoàn hồn, hoàn hồn! Người ta đi rồi.” Diệp Dung nhìn Diệp Vũ và Diệp Thừa, tức giận nói.

“Tiểu thư kia thật xinh đẹp!” Diệp Vũ nói.

Diệp Dung liếc mắt xem thường: “Đúng là xinh đẹp, trên người nàng là quần áo của luyện dược sư cấp hai đó, đáng tiếc quá đi, người người ta coi trọng chính là Mộ Thần, không có một chút quan hệ nào với các ngươi cả.”

Diệp Thừa nhăn mày: “Nếu nàng coi trọng Mộ Thần thì Diệp Thạch chỉ sợ sẽ bị bỏ.”

“Kể cả không có nàng, Mộ Thần sớm muộn gì cũng chịu không nổi gia hỏa Diệp Thạch tính tình thô lỗ này.” Diệp Dung tức giận nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

62. Chương 62: Xài Tiền Như Nước

Diệp Thạch đi phía sau Mộ Thần, bất an nhìn Mộ Thần, nói: “Thực xin lỗi, ta…”

Mộ Thần liếc nhìn Diệp Thạch một cái, thần sắc có chút lạnh lùng nói:

“Em không nên động thủ trên đường cái.”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, Mộ Thần thở dài, giải thích:

“Trong thành có đội hộ vệ, em nếu đánh tàn phế thì không có việc gì, nhưng nếu giết người thì sẽ rất phiền toái, nơi này không phải là Mặc Thành, chúng ta là người từ bên ngoài đến, người ta sẽ không nể mặt chúng ta.”

“Ngươi không giận ta?” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, có chút hoảng loạn hỏi.

Mộ Thần híp mắt, trong truyện có viết, huyết mạch của Diệp Thạch có chút đặc biệt, một khi bị chọc giận, Diệp Thạch sẽ rất dễ bị mê hoặc mà mất lý trí, một khi Diệp Thạch cuồng bạo lên thì sẽ rất khó khống chế.

Mộ Thần cười cười, nói: “Đâu có.” Diệp Thạch trong truyện dù sao cũng chỉ là một vai phụ, không được viết nhiều lắm, Mộ Thần suýt chút nữa đã xem nhẹ điểm này, Bách Quyết Luyện Thể vừa mở ra thiên phú của Diệp Thạch, cũng khiến cho Diệp Thạch càng thêm xúc động.

“Nhưng mà, em vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

“Ta cũng không biết, chỉ cảm giác máu lập tức vọt lên óc, cả người bỗng mơ mơ hồ hồ.” Diệp Thạch chán nản nói.

Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “Có phải em đã từng cãi nhau với Diệp Dung không?”

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy. Ta đã nói với ngươi là ta từng bị

trúng độc, người hạ độc là mẫu thân của Diệp Dung, mẫu thân của ả không thích nhìn thấy ta, Diệp Dung cũng học theo.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, như có điều suy nghĩ nói: “Vậy à? Nếu thật muốn xuống tay thì tìm địa phương không người, đừng lưu lại dấu vết.”

Diệp Thạch: “… Ta kỳ thật cũng không muốn giết ả ta, vừa nãy cũng không biết là xảy ra chuyện gì.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch: “Là lỗi của ta. Em dùng máu yêu thú để

luyện thể, tuy tốc độ tiến cảnh nhanh, nhưng sẽ lưu lại tai hoạ ngầm, nói thí dụ như, em sẽ trở nên dễ xúc động.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, hỏi: “Sẽ như vậy sao? Vậy làm sao bây giờ?”

“Ta sẽ luyện chế một ít Thanh Tâm Đan cho em.” Mộ Thần an ủi.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ừm.”

Mộ Thần có chút lo lắng nhìn Diệp Thạch, thể chất của Diệp Thạch giờ phút này giống như bom hẹn giờ vậy, cũng không biết khi đến Thánh Tinh học viện sẽ thế nào.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần không tức giận, chuyển đề tài hỏi: “Chúng ta hiện tại đi đâu?”

https://thuviensach.vn

“Đi tới mấy cửa hàng trong thành, thu thập ít đơn thuốc.” Mộ Thần nói.

“Lại thu thập đơn thuốc?” Sắc mặt Diệp Thạch bất chợt có chút vặn vẹo, dọc theo đường đi Mộ Thần đều thu thập các loại đơn thuốc cấp một, cấp hai, đã góp nhặt được hơn bảy mươi đơn thuốc cấp một, và hơn mười bài thuốc cấp hai.

Tham nhiều nhai không nổi, đại đa số luyện dược sư sẽ không lãng phí nhiều thời gian vào đan dược cấp thấp, luyện chế thuần thục một loại đan dược yêu cầu rất nhiều thời gian, cho dù là đan dược cấp một cũng thế.

Rất nhiều luyện dược sư cấp ba, cấp bốn cũng chỉ biết luyện chế có mười loại đan dược cấp một mà thôi.

“Tuy rằng đơn thuốc cấp một tương đối rẻ, nhưng góp gió thành bão, vẫn rất mắc đó.” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói.

Dọc theo đường đi, nguyên thạch Mộ Thần tiêu cho đơn thuốc cấp một, cấp hai, đã vượt qua ba vạn. Thời điểm trước khi đi, Mộ Viễn Phong cho bọn họ năm vạn nguyên thạch, Diệp Thạch tin, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh bọn họ chỉ có thể ăn không khí.

Mộ Thần cười cười với Diệp Thạch: “Phải xài nguyên thạch thì mới có thể kiếm nguyên thạch, ta có mục đích của mình.”

Diệp Thạch bĩu môi, không cho là đúng: “Ta không hiểu lắm, ngươi mua đơn thuốc chế ra loại dược thối đó thì có lợi ích gì.”

Mộ Thần nhún vai, nói đầy tự tin: “Vạn vật đều có giá trị tồn tại của riêng nó.”

Diệp Thạch chán ngán thất vọng: “Hy vọng là đúng như vậy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lại nghĩ thầm, nếu gặp lại được Trang Du, người nọ còn dám khoa tay múa chân trước mặt mình, mình liền hạ loại dược thối này cho hắn, xem hắn còn có thể bảo trì vẻ mặt giả tiên đó hay không.

Nghĩ đến đây, Diệp Thạch nhất thời cảm thấy, tốn một trăm nguyên thạch mua cái đơn thuốc kia cũng không tệ lắm.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch, thản nhiên cười cười, bất luận một ngành học nào, trụ cột cũng phi thường trọng yếu, trụ cột có tốt, thì mới có khả năng tiến xa hơn.

Mộ Thần tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình thu thập đủ đơn thuốc cấp một, cấp hai, thì sẽ có khả năng suy luận ra đơn thuốc của đan dược cấp ba.

Đơn thuốc của đan dược cấp ba đắt hơn nhiều đơn thuốc của đan dược cấp một, cấp hai, hơn nữa, mình vẫn chưa có đơn thuốc cấp ba.

“Đến rồi.” Mộ Thần đến trước một cửa hàng rất lớn nói.

Diệp Thạch run rẩy khóe miệng một chút, thầm nghĩ, xài đi xài đi, cũ

không đi mới không đến, nếu sau này hết nguyên thạch thì cùng lắm vào núi săn thú bán, dù sao giờ mình đã là võ giả bảy sao, có năng lực bảo vệ

bản thân.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

63. Chương 63: Công HộI LuyệN DượC Sư Cấp Thấp

“Mộ thiếu gia, lại gặp mặt.” Một giọng nói mềm mại đáng yêu mang theo vài phần vui mừng truyền tới.

Tâm tình Diệp Thạch lập tức lạnh xuống, không vui nhìn người đang đi tới.

Trình Uyển Bạch không để ý tới Diệp Thạch, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người Mộ Thần.

“Trình tiểu thư.” Mộ Thần thản nhiên gật đầu với Trình Uyển Bạch.

“Nghe nói Mộ thiếu gia đang thu thập phương thuốc cấp một, cấp hai, ta nghĩ có lẽ có một nơi ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.” Trình Uyển Bạch cười ấm áp với Mộ Thần.

Diệp Thạch vội vàng lắc đầu, bước lên che trước mặt Mộ Thần, nghiêm túc nhìn Trình Uyển Bạch, nói: “Không không không, Mộ Thần hắn không có hứng thú, hắn đã tiêu hết nguyên thạch rồi, nếu còn tiếp tục mua phương thuốc, hắn sẽ chết đói mất.”

Trình Uyển Bạch cười cười, không để bụng nói: “Mộ thiếu gia, ngươi thiếu tiền sao? Nếu như rất thiếu, ta có thể hỗ trợ…”

Mộ Thần lắc đầu nói: “Thạch Đầu vừa rồi nói đùa thôi, trong tay ta còn có chút tiền.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch âm thầm tặng một cái liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, cho dù còn một chút tiền, nếu cứ xài như vậy sẽ thấy đáy liền.

Trình Uyển Bạch cười cười: “Nơi ta nói đến là công hội luyện dược sư

cấp thấp, trong công hội này có thể học tập cùng luyện dược sư cấp thấp, giao lưu với nhau, nếu ngươi có vấn đề gì thì có thể treo giải thưởng trong công hội, trong công hội cũng treo thưởng cho rất nhiều vấn đề mà người khác đề xuất, nếu Mộ thiếu gia ngươi trả lời được, thì sẽ lĩnh được tiền thưởng tương ứng…”

“Có tiền thưởng à?” Trong con ngươi Diệp Thạch có vài phần động tâm.

Trình Uyển Bạch không để ý tới Diệp Thạch, nhìn Mộ Thần, ân cần cười nói: “Mộ thiếu gia, ở đó có rất nhiều luyện dược sư cấp thấp đã đắm chìm trong luyện đan vài chục năm, trên tay bọn họ đều có lượng lớn phương thuốc cấp thấp, nếu ngươi tới đó thu thập phương thuốc, hẳn là làm ít công to.”

“Thạch Đầu, em muốn đi không?” Mộ Thần quay đầu, nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt nói: “Có thể đi!” Diệp Thạch tiến đến bên tai Mộ Thần, nói: “Có thể kiếm tiền đó!”

Mộ Thần cau mày, hình như Thạch Đầu rất lo hai người bọn họ sẽ

biến thành quỷ nghèo! Kỳ thật hắn vẫn còn biết chừng mực.

Trình Uyển Bạch nhìn động tác thân mật giữa Diệp Thạch cùng Mộ

Thần, trong con ngươi hiện lên vài phần khác thường.

“Đa tạ tiểu thư chỉ điểm, có rảnh ta sẽ đi.” Mộ Thần nói với Trình Uyển Bạch.

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch không cho là đúng: “Đợi lúc rảnh thì không bằng đi bây giờ luôn, hôm nay đúng lúc công hội luyện dược sư cấp thấp tổ chức sự

kiện giao lưu, Mộ thiếu gia sao không cùng ta đi xem một chút.”

Mộ Thần cau mày, trong mắt hiện lên vài phần do dự.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần nói: “Đi đi, đi nhìn một chút đi.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, chần chờ một chút mới gật đầu.

Trình Uyển Bạch nhíu mày nhìn Diệp Thạch, lúc nhìn về phía Mộ

Thần, lại khôi phục biểu tình như hoa.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi theo Trình Uyển Bạch vào công hội luyện dược sư cấp thấp, Diệp Thạch ngạc nhiên hết nhìn đông lại nhìn tây.

Diệp Thạch phát hiện, trong công hội luyện dược sư có rất nhiều lão giả lớn tuổi, luyện dược sư nếu không có người dẫn dắt, thì rất khó đạt được thành tựu, rất nhiều luyện dược sư, đến tận cuối đời vẫn chỉ là luyện dược sư cấp một mà thôi.

“Trình tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Vị này chính là…?” Thương Ngự

nhíu mày, ngữ khí không tốt hỏi.

Trình Uyển Bạch hiển nhiên rất được hoan nghênh, vừa vào cửa, vài thiếu niên mặc quần áo luyện dược sư lập tức xúm lại phía nàng, ánh mắt của vài thiếu niên nhìn Mộ Thần không tốt lắm.

“Vị này chính là Mộ Thần, hắn vừa thông qua chứng thực luyện dược sư cấp hai, đã là luyện dược sư cấp hai rồi.” Trình Uyển Bạch giới thiệu cho mấy người.

Nghe được lời của Trình Uyển Bạch, trên mặt vài thiếu niên nhất thời hiện lên ghen tị.

https://thuviensach.vn

“Thì ra là Mộ thiếu! Hạnh ngộ.” Thương Ngự miễn cưỡng cười cười với Mộ Thần.

“Hạnh ngộ.” Mộ Thần thản nhiên gật đầu với Thương Ngự.

Thương Ngự híp mắt, hắn đã có thể luyện chế đan dược cấp hai, nhưng khi tiến hành chứng thực phải tiến hành tại công hội luyện dược sư, mỗi lần chứng thực chỉ có năm lần cơ hội luyện đan, Thương Ngự vẫn không thể thích ứng được hoàn cảnh thay đổi, hắn đến nay đã tiến hành ba lần chứng thực tại công hội luyện dược sư, nhưng vẫn như cũ không thể

luyện được, còn lãng phí lượng lớn nguyên thạch.

“Thương Ngự, ngươi phải cố gắng lên! Mau mau trở thành luyện dược sư cấp hai nhé.” Trình Uyển Bạch giơ giơ nắm tay, biểu thị nàng ủng hộ

Thương Ngự.

Thương Ngự cười cười: “Mượn cát ngôn của Trình tiểu thư, ta sẽ.”

Diệp Thạch thừa dịp thời điểm Trình Uyển Bạch bị người vây quanh, kéo Mộ Thần ra. “Ngươi quen biết nha đầu này lúc nào?” Ngữ khí Diệp Thạch không tốt lắm.

“Lúc trước trong công hội luyện dược sư, đụng phải nàng ở chỗ chứng thực.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghiến răng, trừng mắt.

Mộ Thần nhéo nhéo mặt Diệp Thạch, nói: “Được rồi, ta không có quan hệ gì với nàng hết, đi thôi, chúng ta đi dạo.”

Diệp Thạch gật đầu, đi theo Mộ Thần.

Đại khái là bởi vì công hội có sự kiện, trong công hội luyện dược sư

cấp thấp hội tụ trên trăm vị luyện dược sư, rất nhiều luyện dược sư cấp thấp https://thuviensach.vn

tốp năm tốp ba hội tụ cùng một chỗ đàm luận này nọ.

“Chào hai vị công tử, hai vị là lần đầu tiên tới phải không, ta có thể hỗ

trợ gì không?” Một bạch y thị nữ hướng phía hai người đi tới hỏi.

Diệp Thạch không thể chờ đợi được mà nói: “Ta nghe nói bên các ngươi có thể kiếm tiền.”

Bạch y thiếu nữ hơi hơi run rẩy khóe miệng, tươi cười cứng ngắc một chút, lập tức liền khôi phục như thường.

“Mời hai vị.” Bạch y thiếu nữ dẫn Diệp Thạch cùng Mộ Thần đi tới trước một khối quang thạch, “Trên khối quang thạch này có rất nhiều nghi vấn do các luyện dược sư cấp thấp đề xuất, mặt sau của mỗi vấn đề đều có treo giải thưởng, chỉ cần ngươi giải đáp được câu hỏi, đợi chủ nhân đã ra đề

mục chứng thật đáp án là đúng, vậy nguyên thạch sẽ thuộc về các ngươi?”

“Nếu như đáp án là đúng mà chủ nhân ra đề mục không nhận thì sao?”

Diệp Thạch không yên lòng hỏi.

“Vấn đề này ngươi có thể yên tâm, công hội của chúng ta có vài vị

luyện dược sư cao cấp bình thẩm, chỉ cần họ nghiệm chứng đáp án của ngài thông qua, có thể đưa nguyên thạch trước cho ngài.” Bạch y thị nữ thản nhiên giải thích.

“Chúng ta phải đi ngay, vậy tiền sẽ giao cho chúng ta thế nào?” Diệp Thạch tiếp tục hỏi.

Bạch y thiếu nữ thần sắc như thường mà nói: “Cái này không phải vấn đề, ngươi có thể đăng kí một tài khoản ở đây và sẽ được nhận thẻ nguyên thạch, nguyên thạch có thể trực tiếp chuyển vào trong thẻ của các ngươi.”

Diệp Thạch chớp chớp mắt, đi qua, nhỏ giọng nói với Mộ Thần: “Cái này không tồi đâu! Ta vừa mới xem qua quang thạch, thiệt nhiều đề mục https://thuviensach.vn

treo giải thưởng đều là mấy trăm nguyên thạch, có cái còn hơn một ngàn, chỉ cần trả lời được, nguyên thạch này sẽ giống như nhặt không vậy.”

Mộ Thần: “…”

Bạch y nữ tử nhìn Diệp Thạch, trong lòng khinh thường cười, trên quang thạch có nhiều đề mục treo giải rất cao, nhưng giải thưởng càng cao, cũng càng khó giải, tuy rằng mấy vấn đề này đều thuộc phạm trù đan dược cấp một, cấp hai, nhưng cho dù là luyện dược sư cấp ba, cấp bốn thập chí là cấp năm cũng rất khó giải quyết mấy vấn đề đó, nguyên thạch sao lại kiếm dễ như thế được.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bạch y thiếu nữ vẫn cực kỳ

có trách nhiệm chỉ dẫn cho Mộ Thần: “Ngươi có thể giải đề ở trong này.”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đa tạ.”

Diệp Thạch tiến đến bên người Mộ Thần, nói: “Ta giúp ngươi chọn đề, ngươi tới đáp.”

Mộ Thần gật gật đầu, “Được.”

Diệp Thạch dốt đặc cán mai về dược tề, tuy nhiên điểm này không cản trở y lựa chọn, dù sao Diệp Thạch vẫn nhận thức được con số ở phía sau mỗi đề mục treo thưởng, Diệp Thạch cũng không phải cứ chọn giải thưởng cao, vấn đề được viết bừa bãi, hoặc là rất khó lý giải, Diệp Thạch cũng sẽ

loại bỏ.

Mộ Thần đứng trước quang thạch, suy nghĩ đề mục mà Diệp Thạch lựa ra, thỉnh thoảng đề bút viết này nọ.

Trình Uyển Bạch đi về phía hai người, đứng ở bên người Diệp Thạch, nói: “Đề mục mà ngươi chọn đều được treo thưởng cao đấy!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch bị người đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ.

“Trình tiểu thư.” Diệp Thạch có chút oán hận gọi một tiếng.

Trình Uyển Bạch nói với Diệp Thạch: “Diệp công tử, đề mục không phải cứ chọn giải thưởng càng cao là càng tốt, những cái thưởng cao đó, rất nhiều cái đã treo được vài năm, kỳ thật, rất nhiều đề mục được treo thưởng cao, không phải là ngay từ đầu đã cao như vậy, mà là có những luyện dược sư khác nhìn thấy vấn đề đó, cũng muốn biết đáp án, nên thưởng thêm vào, đề mục như vậy bình thường rất khó đáp.”

Diệp Thạch tròn mắt, nói: “Vậy à!”

Trình Uyển Bạch cười cười, nói: “Thật ra, thay vì tốn thời gian với mấy đề mục khó thì thà trả lời thêm mấy đề mục thưởng thấp, đơn giản hơn.”

Diệp Thạch tròn mắt, nói: “Không sao, Mộ Thần cái gì cũng biết, đề

mục cho dù khó hơn nữa cũng không làm khó hắn được.”

Trình Uyển Bạch đánh giá Diệp Thạch, nói: “Ngươi thực sự tin tưởng hắn?”

Diệp Thạch gật đầu, “Cái đó đương nhiên. Viễn Phong thúc thúc nói, Mộ Thần là thiên tài.”

“Viễn Phong thúc thúc là ai?Là đại sư luyện dượcnào đó sao?”

Thương Ngự ôm hai tay, đi đến trước mặt Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Viễn Phong thúc thúc là cha của Mộ

Thần.”

Thương Ngự bật cười một tiếng, Diệp Thạch hung hăng trừng Thương Ngự một cái.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

64. Chương 64: GiảI Đề

Trình Uyển Bạch nhìn sang phía Mộ Thần, ánh mắt Mộ Thần nhìn chằm chằm vào quang thạch, lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc thì sáng tỏ, mới một lát đã giải được hơn mười đề.

Hai mắt Diệp Thạch thẳng tắp nhìn Trình Uyển Bạch, đề phòng nói:

“Mộ Thần đang kiếm tiền đó, Trình tiểu thư ngươi tới chỗ khác đi dạo đi.”

Ngụ ý, ngươi nhanh nhanh rời đi đi, đừng ở chỗ này làm phiền người khác.

Trình Uyển Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn Mộ Thần một cái, Mộ Thần tựa như hoàn toàn chìm vào trong việc giải đề, không nghe thấy gì.

Trình Uyển Bạch thấy tình hình như vậy, nhíu nhíu mày, thất vọng xoay người ly khai.

Diệp Thạch nhìn thấy Trình Uyển Bạch rời đi, nhất thời thở ra một hơi.

Diệp Thạch bóp trán, nhịn không được mà buồn bực, tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng Trình Uyển Bạch đích thực khiến y cảm thấy áp lực phi thường lớn.

Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn Mộ Thần, nhịn không được có chút bất đắc dĩ, tại sao ai cũng thích nhìn chằm chằm Mộ Thần vậy? Trước kia là Trang Du, bây giờ là nha đầu chết tiệt này, Mộ Thần này thật là trêu hoa https://thuviensach.vn

ghẹo nguyệt, đi chứng thực ở công hội luyện dược sư một chút thôi đã câu dẫn một nha đầu.

“Thương huynh, Trình tiểu thư tựa hồ rấtchú ýtới Mộ Thần kia.” Một thiếu niên khoanh tay, trêu chọc nói.

“Trình tiểu thư luôn ngưỡng mộ những thanh niên tuấn kiệt, Mộ Thần kia còn trẻ như vậy đã là luyện dược sư cấp hai, khó trách khiến cho Trình tiểu thư chú ý.” Người luôn không hợp với Thương Ngự là Chu Toàn, vẻ

mặt vui sướng khi người gặp họa, nói.

“Thương huynh đã sớm có thể luyện chế thành công đan dược cấp hai, chỉ là vận khí không tốt, cái người gọi là Mộ Thần kia chỉ mèo mùvớ phải chuột chết thôi, thực lực chắc là còn không bằng Thương huynh đâu!” Lý Bình đứng ở bên cạnh Thương Ngự, tranh luận.

Chu Toàn không cho là đúng mà nói: “Cho dù là mèo mù vớ phải chuột chết, người ta cũng tốt xấu vớ phải! Không quản ngươi nói như thế

nào, người ta đã thành công chứng thực công hội luyện dược sư rồi.”

Quang thạch không ngừng chuyển động, Lý Bình nhăn mày, nói: “Tên kia đang làm gì vậy? Giải đề sao? Hắn đãgiải lâu như vậy nhưng vẫn không thấy tên của hắn hiện ra!”

“Chắc là muốn nặc danh để giải đề.” Thương Ngự nói.

Chu Toàn ném cho cái xem thường, nói: “Không phải chỉ là giải đề

thôi sao? Làm gì mà phải thần thần bí bí như thế?”

“Có lẽ hắn sợ đáp án của hắn rất mất mặt, cho nên mới chọn như vậy.”

Thương Ngự khinh thường nói.

Mộ Thần giải đề một lần này chính là một ngày trời, người bên trong công hội đã tán hết, Mộ Thần mới dừng viết lại.

https://thuviensach.vn

“Hôm nay dừng ở đây thôi.” Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch vội vàng gật đầu, nói: “Được.” Nếu Mộ Thần còn không tỉnh lại, Diệp Thạch sẽ nhịn không được mà gọi tỉnh Mộ Thần, y đã rất đói rồi. “Mộ Thần, ta đã xem qua, trong những đề ngươi đã làm cókhoảng mười sáu đề, những đề mục đó tổng cộng được treo giải thưởng hơn sáu vạn, ngươi chỉ cần giải đúng được một nửa, chúng ta có thể có hơn ba vạn nguyên thạch vào túi.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Nghe không tồi nha.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Không biết sẽ được bao nhiêu nguyên thạch.”

Bạch y thị nữ nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch rời khỏi, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút.

“Đông Linh, nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế?” Một tử y thị nữ đi tới hỏi.

“Tử Phỉ, ngươi không biết đâu, ta hôm nay gặp được hai cực phẩm.”

Khóe môi Đông Linh cong cong nói.

Tử Phỉ nhíu mày, hỏi: “Cực phẩm? Cực phẩm như thế nào?”

“Có một thiếu niên chắc mới chỉ mười lăm, lại giải hơn hai trăm đề, mỗi đề được treo giải thưởng đều không ít hơn một trăm nguyên thạch, và tất cả giải thưởng được treo không dưới sáu vạn, đồng bạn của người đó nói, chỉ cần giải đúng một nửa đề, thì sẽ có hơn ba vạn nguyên thạch vào túi.” Đông Linh nhịn không được cười khanh khách.

“Thật là không biết trời cao đất rộng. Giải đúng một nửa? Hai người này còn thật dám nghĩ tới.” Tử Phỉ lắc đầu nói. Đề mục có giá trên một https://thuviensach.vn

trăm nguyên thạch, đề giải dễ trong thời gian nhanh nhất sẽ bị giải quyết, những đề còn lại trong công hội đều bởi vì rất khó giải mà bị lưu lại.

Đông Linh nhún vai nói: “Ta cũng thấy như vậy, ngươi nói xem, hắn giải hơn hai trăm đề được treo giải thưởng hơn một trăm nguyên thạch, hắn rốt cuộc là giải như thế nào?” Rất nhiều đề hẳn là không có cách nào xuống tay mới đúng.

Tử Phỉ nhún vai, nói: “Chắc là tùy tiện điền đi.”

“Tử Phỉ, Đông Linh, có tin tức lớn!” Một thanh y thiếu nữ thần sắc phấn chấn đi ra nói.

Đông Linh khó hiểu nhìn thanh y thiếu nữ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi không biết à! Hôm nay có một cao thủ đến công hội, đề mục mà công hội chúng ta treo đã nhiều năm thậm chí vài chục năm, có mấy chục cái đều được giải, trong đó có vài cái là đề mà trước kia bị cho là khó giải.” Thanh Linh nắm chặt tay nói.

“Cái gì?” Đông Linh không dám tin trừng lớn mắt.

Thanh Linh thần sắc ửng hồng nói: “Thực khó tưởng tượng đúng không, bắt đầu từ giữa trưa hôm nay, không ngừng có nguyên thạch từ tài khoản của công hội chúng ta chuyển ra ngoài, đều đi vào cùng một tài khoản, sau khi liên tiếp chuyển ra mấy chục lần, rốt cục khiến cho một nguyên lão trong công hội chú ý, nguyên lão kia của công hội sau khi xem qua, người này tổng cộng giải hơn hai trăm đề, nghe nói là đã có hơn một trăm đề được chứng nhận là đúng. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ!”

Đông Linh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, “Không thể nào.”

Tử Phỉ hướng phía Đông Linh nhìn qua, ánh mắt lóe sáng, nói: “Đông Linh, ngươi nói xem người kia và Thanh Linh nói sẽ không phải là cùng https://thuviensach.vn

một người đi?”

“Hẳn là không phải đâu, tên kia nhỏ như vậy, hơn nữa, nghe nói, hắn vừa mới tấn chức luyện dược sư cấp hai mà thôi.” Đông Linh nhăn mày nói.

Thanh Linh nhìn hai người, không hiểu mà hỏi: “Hai người các ngươi đang nói về cái gì vậy?”

Đông Linh nhìn Thanh Linh, khẩn trương hỏi: “Thanh Linh, nguyên lão của công hội có nói người giải được đề là người nào hay không?”

Thanh Linh nhún vai, nói: “Người này tương đối khiêm tốn, chọn giải đề nặc danh, trưởng lão của công hội cảm thấy có thể là luyện dược sư cao cấp nào đó rảnh rỗi nhàm chán, cho nên mới qua đây giải đề.”

“Là thế à?” Đông Linh gật gật đầu, trong mắt bớt đi vài phần hồ nghi, tỉ lệ chính xác cao như vậy, hẳn là cao cấp luyện dược sư mới tương đối đáng tin đi.

Ngày hôm sau, Diệp Thạch kiểm tra thẻ nguyên thạch trên tay một chút, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai.

“Mộ Thần, trong túi ngươi có thêm ba vạn nguyên thạch.” Diệp Thạch kích động nói.

Mộ Thần cười cười, “Vậy à? Vậy rất tốt!”

Diệp Thạch cắn răng, ghen tị nhìn Mộ Thần, “Luyện dược sư kiếm tiền sao dễ như vậy, tùy tùy tiện tiện giải cái đề đã có mấy vạn nguyên thạch, về sau, ngươi chỉ cần đi giải đề cũng không lo không có cơm ăn!”

Mộ Thần mỉm cười, không cho là đúng: “Cơ hội như hôm qua không phải lúc nào cũng có, những đề ngươi giúp ta chọn đều là những đề được https://thuviensach.vn

treo giải thưởng cao, những đề ta biết làm, ta cũng đã làm gần hết rồi, những đề còn lại kia, ta lại không biết làm.”

Diệp Thạch gật đầu, “Thế à! Nhưng sao ngươi lại biết nhiều đề như

vậy?”

“Đều là nhờ phúc của những phương thuốc đó, xem nhiều, tự nhiên là kiến thức rộng rãi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vài phần ngượng ngùng, “Là ta không tốt, ngươi đã đúng, chúng ta hẳn nên mua nhiều phương thuốc một chút, có trả giá mới có hồi báo, ngay bây giờ chúng ta đi mua phương thuốc đi!”

Mộ Thần: “…”

“Chúng ta đi tới công hội luyện dược sư cấp thấp mua phương thuốc đi, nghe nói phương thuốc bên đó tương đối nhiều, còn khá rẻ.” Diệp Thạch suy tư một chút nói.

Mộ Thần gật đầu: “Được rồi.”

Diệp Thạch cùng Mộ Thần đi vào cửa lớn của công hội luyện dược sư

cấp thấp, nhất thời bị đám đông trong công hội dọa cứng người.

“Hôm nay sao lại nhiều người như vậy? Không phải nói là ngày hôm qua có sự kiện rồi sao? Chẳng lẽ là hôm nay còn có sự kiện nữa?” Diệp Thạch nhịn không được có chút hồ nghi nói.

Mộ Thần lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết.”

“Hai vị công tử tới rồi, không biết ta có thể giúp gì không?” Đông Linh nhìn thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch, vội vàng đi tới tiếp đón, ngày https://thuviensach.vn

hôm qua xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Đông Linh không nhịn được nghi hoặc.

Mới vừa rồi thôi, vị “cao thủ” giải đề ngày hôm qua đã được chứng nhận giải đúng hai trăm mười ba đề, đây quả thực là kỳ tích.

Sau khi rất nhiều đáp án của đề mục được công bố ra, tất nhiên là gây oanh động, hôm nay trong công hội xuất hiện nhiều người như thế, thật sự

là do điều này.

“Nơi này có bán phương thuốc cấp một cùng phương thuốc cấp hai không?” Diệp Thạch hỏi Đông Linh.

Đông Linh gật đầu, nói: “Có ạ. Ở đây có bán rất nhiều phương thuốc cấp một và cấp hai, hơn nữa giá cả rẻ hơn bên ngoài không ít.”

Diệp Thạch tiến đến bên tai Mộ Thần, nói: “Ta rất thích giá rẻ.”

Mộ Thần: “…”

“Mộ công tử, hôm qua ngươi giải những đề mục đó, ngươi có kiểm tra qua đáp án đúng hay không?” Đông Linh thăm dò.

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Không có.”

“A.” Đông Linh không khỏi thất vọng.

“Mộ Thần không kiểm tra, có điều sáng nay ta thấy trong thẻ nhiều hơn ba vạn nguyên thạch, hình như là công hội của các ngươi chuyển tới, cái con số này còn đang không ngừng tăng lên, chắc là không ít đâu.” Diệp Thạch chớp chớp mắt.

Đông Linh: “…” Quả nhiên đúng là người này, hắn còn trẻ như vậy…

https://thuviensach.vn

Đông Linh nhịn không được kính nể nhìn Mộ Thần, gia hỏa lợi hại như vậy, nàng thế mà còn cười nhạo người ta, nàng thật là ngu xuẩn.

Một nam tử thân y bào màu xanh đi ra, mặt mũi nam tử thoạt nhìn hiền lành, tươi cười hòa ái dễ gần, nhưng người vừa đi ra, Diệp Thạch cảm nhận ngay một cỗ áp lực vô cùng, đây là một võ linh!

“Hội trưởng!” Đông Linh nhìn thấy người tới, nhịn không được câu nệ

gọi một tiếng.

Phó Tổ Toàn phất phất tay với Đông Linh: “Ngươi đi xuống trước đi, Mộ Thần công tử là khách quý của công hội chúng ta, ta tự mình chiêu đãi.”

Đông Linh sửng sốt một chút, vội vàng đáp, “Vâng.” Rồi lui xuống.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

65. Chương 65: Tầm Bảo

Diệp Thạch co rụt mắt, trong lòng nhịn không được run lên. Hội trưởng? Trên đời này phàm là người nào mang cái chữ ‘trưởng’, thì chắc chắn không phải là người bình thường, chỉ là, người không tầm thường như

vậy, sao lại tìm tới bọn họ?

Mộ Thần có chút câu nệ nói: “Sao dám làm phiền hội trưởng đại nhân.”

Phó Tổ Toàn không để bụng mà nói: “Được phục vụ Mộ thiếu gia là vinh hạnh của ta.”

“Hội trưởng đại nhân cứ đùa.” Mộ Thần kính sợ nói.

“Mộ Thần công tử có thể nghĩ đến việc dùng Minh Hoa Lan cùng Đan Thược Hoa thay thế Tuyết Linh Hoa để giảm phí tổn, không hổ là ý tưởng của thiên tài! Minh Hoa Lan cùng Đan Thược Hoa tương khắc, người bình thường đều không muốn dùng chúng cùng nhau, mà Mộ công tử lại hoàn toàn lợi dụng đặc tính tương khắc của chúng, rất giỏi…” Phó Tổ Toàn tán thưởng.

Mộ Thần xấu hổ cười: “Hội trưởng quá khen, ta chỉ là tùy tay viết, có thể dùng hay không thì thật không biết.”

Khi Phó Tổ Toàn xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của đông đảo người trong sảnh, Mộ Thần phát hiện ánh mắt nghi hoặc và tìm tòi nghiên https://thuviensach.vn

cứu dừng trên người mình, giống khỉ trong vườn thú mặc người thưởng thức, làm cho Mộ Thần không khỏi có chút quẫn bách.

“Tên kia là ai? Sao lại kinh động tới cả hội trưởng đại nhân vậy?” Tử

Phỉ nhịn không được nhíu mày hỏi.

“Hắn chính là cao thủ giải đề ngày hôm qua đó!” Đông Linh ở trong lòng không tiếng động nói.

“Mộ Thần kia rốt cuộc là ai vậy? Hội trưởng đại nhân thế mà lại tự

mình tiếp kiến hắn.” Lý Bình kinh ngạc hỏi.

Chu Toàn lắc đầu nói: “Không biết, hắn không phải là người địa phương, có điều, hắn còn trẻ như vậy mà đã là luyện dược sư cấp hai, có lẽ

có chút lai lịch.”

Thương Ngự híp mắt, trong con ngươi hiện lên ghen tị, hắn mấy lần cầu kiến Phó Tổ Toàn nhưng đều bị cự tuyệt, chỉ là, người này lại đi coi trọng Mộ Thần, Mộ Thần này, rốt cuộc có bản lĩnh gì?

…

Phó Tổ Toàn đánh giá Mộ Thần, hỏi: “Mộ thiếu, nghe nói ngươi đang thu thập phương thuốc đan dược cấp một, cấp hai?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

Phó Tổ Toàn chắp tay sau lưng, nói: “Công hội của chúng ta có rất nhiều phương thuốc thú vị, Mộ thiếu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú.”

Mộ Thần nói: “Làm phiền tiền bối.”

“Mộ thiếu, ngươi có nguyện ý trở thành khách khanh của công hội chúng ta không?” Phó Tổ Toàn hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần hơi nhăn mày, ngại ngùng nói: “Tiền bối, ta lập tức sẽ phải rời khỏi thành này.”

“Là muốn tới Thánh Tinh học viện sao?” Phó Tổ Toàn hỏi.

Mộ Thần gật đầu, hỏi: “Đúng là vậy, tiền bối làm sao mà biết được?”

“Thiếu niên anh tài đa phần thích hướng tới Thánh Tinh học viện, hiện tại đang lúc Thánh Tinh học viện chiêu sinh, ta nghĩ Mộ thiếu gia hơn phân nửa cũng đi tới đó.” Phó Tổ Toàn thản nhiên cười.

“Tiền bối liệu sự như thần.” Mộ Thần khen ngợi nói.

“Công hội luyện dược sư cấp thấp của chúng ta trải rộng toàn quốc, tại hoàng đô nơi Thánh Tinh học viện vừa lúc có tổng bộ công hội luyện dược cấp thấp sư của chúng ta, dù ngươi rời khỏi thành này thì vẫn có thể trở

thành khách khanh của công hội chúng ta.” Phó Tổ Toàn nói.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, tò mò hỏi: “Trở thành khách khanh phải làm những việc gì?”

“Cũng không có gì khó, chính là định kỳ thì đến công hội tham gia một ít hoạt động, giống làm đề như ngày hôm qua thôi.” Phó Tổ Toàn nói.

Diệp Thạch nghiêng đầu, thiếu hưng phấn nói: “Vậy à…”

Phó Tổ Toàn nhìn Diệp Thạch, nói: “Trở thành khách khanh của công hội chúng ta, đến mua đồ tại công hội đều sẽ được giảm giá, nếu về sau Mộ

thiếu muốn thu thập nguyên liệu cũng có thể đưa đến công hội của chúng ta, công hội sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”

Diệp Thạch tiến đến bên tai Mộ Thần, nói: “Không tồi đâu, có thể

được giảm giá.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cúi đầu, âm thầm cười cười, đúng là không tồi, nhưng mà thiên hạ này không có bữa cơm miễn phí, nếu như mình trở thành khách khanh của công hội, khi trình độ mình tăng lên, bị dán nhãn của công hội, về sau, công hội luyện dược sư cấp thấp nếu có chuyện gì cần tới mình, mình cũng không dễ từ chối, có điều, hiện tại hội trưởng của công hội đều đã mở miệng, mình cũng không thể cự tuyệt được.

Mộ Thần cười cười, nói: “Nếu tiền bối đã nói vậy, Mộ Thần tự nhiên nguyện ý, chỉ sợ tiền bối ghét bỏ Mộ Thần tài sơ học thiển.”

Phó Tổ Toàn không cho là đúng: “Mộ thiếu vừa thấy chính là nhân trung tuấn kiệt, tiền đồ sau này tất nhiên không thể đo lường.”

“Tiền bối quá khen.” Mộ Thần xấu hổ nói.

Mộ Thần lấy ra ba vạn nguyên thạch mua hơn sáu mươi phương thuốc cấp một và hơn hai mươi phương thuốc cấp hai trong công hội luyện dược sư cấp thấp, sau đó rời đi.

Lúc Diệp Thạch đi ra cửa, biểu tình trên mặt có chút thất hồn lạc phách.

“Sao vậy?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là, tiền kiếm nhanh, xài cũng nhanh, không thì ngươi lại đi giải chút đề, kiếm thêm một chút thu nhập?”

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Không cần, đến hoàng đô rồi nói đi.” Nhìn bộ dáng của một biển người bên trong công hội là biết ngày hôm qua hắn đã gây động tĩnh không nhỏ, thời gian này mà đi giải đề nữa thì rất rêu rao.

Diệp Thạch gật đầu: “Được rồi, ngươi đang nhìn gì đấy?”

https://thuviensach.vn

“Cái này là đơn thuốc Thú Linh Đan.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, tức giận nói: “Sao ngươi cái gì cũng mua thế, hội trưởng kia đã nói, một loại linh thảo trong Thú Linh Đan đã sớm tuyệt tích, phương thuốc này không hữu dụng.”

Mộ Thần không cho là đúng: “Nghĩ biện pháp là được thôi, tìm ra phương thuốc thay thế cũng có thể dùng, nghe nói, Thú Linh Đan có thể trợ

giúp thuần phục yêu thú, nếu như có thể nghiên cứu ra thật, tất nhiên là cung không đủ cầu.”

Diệp Thạch bĩu môi: “Vậy cũng phải nghiên cứu ra mới có thể dùng!

Ngươi không nghe hội trưởng công hội kia nói đó, tham nhiều nhai không nổi, rất nhiều luyện dược sư cấp thấp lãng phí rất nhiều thời gian vào phương thuốc này nọ, nên cảnh giới mới bị dừng lại.”

Mộ Thần thu hồi phương thuốc, nói: “Được rồi, ta không xem nữa, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi tìm vật kia.”

Trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên một tia sáng, vui sướng nói:

“Được!”

Căn cứ theo địa đồ, Thanh Minh Diễm đang ở núi Minh Lĩnh, núi Minh Lĩnh không tính là lớn, cũng không coi là nhỏ, trong núi có không ít yêu thú cấp một, cấp hai, rất nhiều mạo hiểm giả lẻn vào trong đó bắt giết yêu thú.

Giữa núi rừng, một cây phi tiễn thẳng tắp xuyên qua cổ của một con linh dương, Diệp Thạch vội vàng nói với người bên cạnh: “Được rồi, được rồi, ta đã giết con linh dương kia rồi, ngươi đừng lãng phí phù.”

Trước khi vào núi, vì để ngừa vạn nhất, Mộ Thần bỏ ra một vạn nguyên thạch mua một đống phù cấp một, cấp hai, cấp ba.

https://thuviensach.vn

Trên đường gặp phiền toái, Mộ Thần đều lưu loát ném phù ra, cứ thế

vài lần, Mộ Thần không cảm thấy gì, Diệp Thạch lại tiếc đứt ruột, sau đó gặp chuyện gì cũng xông lên giải quyết trước.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, khuyên: “Thạch Đầu, em đừng liều mạng như vậy.”

Diệp Thạch không cho là đúng, nghiêm túc nói: “Có thể đánh thì phải đánh.”

Mộ Thần gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Được, được, nghe lời em.”

Diệp Thạch nghe được lời của Mộ Thần, nhất thời nở nụ cười.

“Hẳn chính là nơi này… Sao lại không có gì! Chẳng lẽ bản đồ là giả?”

Diệp Thạch có chút bất an nói, thật vất vả mới giúp đỡ được Mộ Thần một lần, nếu bản đồ là giả, vậy… mình còn có thể làm gì cho Mộ Thần đây?

Mộ Thần vỗ vai Diệp Thạch, nói: “Không nên gấp gáp, nếu thứ này dễ

tìm như vậy, cũng sẽ không quý hiếm đến thế, tìm không thấy cũng không có gì cả, phụ thân tìm thứ này vài năm mà vẫn không tìm được, chúng ta không nên nóng vội.”

Diệp Thạch nghe được lời Mộ Thần nói, nhất thời bình tĩnh lại.

“Hình như ở hướng kia.” Diệp Thạch đã tỉnh táo lại, chỉ vào hướng đông nói, “Nhưng mà, chỗ kia không có đường.”

“Sao em biết là hướng kia?” Mộ Thần nhướng mày hỏi.

“Trực giác.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần híp mắt, trong lòng do dự, Diệp Thạch nói trực giác, là bị

nội dung của truyện chỉ dẫn, hay là có nguyên nhân khác?

https://thuviensach.vn

“Chỗ kia chắc là có ảo trận, hẳn là vẫn có đường.” Mộ Thần suy tư

nói.

Diệp Thạch quay sang, tò mò hỏi: “Sao ngươi biết?”

“Ta có nghiên cứu qua trận pháp, nhưng mà chỉ có một chút thôi.” Mộ

Thần bình tĩnh giải thích.

Diệp Thạch sùng bái nhìn Mộ Thần: “Ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Có gì đâu.”

“Ngươi biết phá trận không?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không biết, có điều ta biết đi vào như thế nào.”

Diệp Thạch tò mò mở to mắt nhìn, hỏi: “Như thế nào?”

“Nhắm mắt lại là được, khi nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy ảo cảnh, tự nhiên sẽ không bị nó ảnh hưởng, đây là phương pháp đơn giản nhất.”

Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu, cảm thán: “Thì ra là như vậy à!”

Dựa theo lộ tuyến trong nguyên tác, Diệp Thạch không tìm được đường bèn xông vào xông ra, gây ra động tĩnh không nhỏ, tuy rằng lúc sau tìm được đường, nhưng cũng đưa tới không ít ruồi bọ, Diệp Thạch tốn rất nhiều công sức mới đào thoát được.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch từ từ nhắm mắt, quả nhiên đi xuyên qua núi đá, tiến vào một thạch động.

Diệp Thạch ngạc nhiên: “Quả nhiên có động thiên khác.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng Diệp Thạch tới trước một cửa đá, sắc mặt Mộ Thần nhất thời thay đổi, hắn vốn tưởng rằng linh hỏa này là trời sinh mà có, có điều nhìn tình huống giống như hỏa đã có chủ, vậy… vì sao lại ở chỗ này?

Diệp Thạch gõ gõ cửa đá, nói: “Cửa đá này trông có vẻ không dễ mở.”

“Ở đây có chữ này! Vật trong cửa là ta lưu lại cho hậu nhân, người ngoài nếu dám can đảm lấy, thì chính là tự tìm tử lộ.” Diệp Thạch thì thào đọc chữ trên tấm bia đá.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Bản đồ này của em ở đâu ra? Mẫu phụ em có quan hệ gì với chủ nhân của ngọn lửa?”

Diệp Thạch lắc đầu: “Không biết, mẫu phụ chưa nói.”

“Nơi này có dấu bàn tay, em đè xuống thử đi.” Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật gật đầu, đem bàn tay đặt lên dấu. Diệp Thạch hừ một tiếng, sau đó cửa đá liền mở ra.

Diệp Thạch nâng tay, phát hiện lòng bàn tay thế mà lại xuất hiện một miệng vết thương rất nhỏ.

Mộ Thần thấy tình hình như vậy, âm thầm nghĩ, hình như Diệp Thạch có không ít quan hệ với chủ nhân của cái động này! Vậy thì, thân phận của Diệp Thạch chẳng lẽ có huyền cơ?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

66. Chương 66: Thanh Minh DiễM Tới Tay

Hai người một trước một sau đi vào thạch thất, bên trong thạch thất trải rộng một khối hỏa thạch diễm lệ, ở giữa hỏa thạch có một tế đàn, phía trên tế đàn có một ngọn lửa màu xanh.

Diệp Thạch nhìn Thanh Minh Diễm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có vài phần thân thiết.

Diệp Thạch quay đầu nhìn Mộ Thần, có chút không hiểu mà hỏi: “Mộ

Thần, dị hỏa này là do ai đó cố ý lưu lại sao?”

Mộ Thần gật đầu: “Xem bộ dáng thì là như vậy, thạch thất này vừa thấy đã biết là có người kiến tạo.”

“Ngươi không phải nói dị hỏa như vậy thực quý hiếm sao? Vậy tại sao lại có người không đem thứ này thu lấy, ngược lại lại muốn đặt ở nơi này?”

Diệp Thạch nhíu mày, không hiểu mà hỏi.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Đối phương, đại khái là ngại ngọn lửa quá yếu đi.”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, “Quá yếu?”

Mộ Thần gật đầu, giải thích: “Đương nhiên, dị hỏa cũng chia mạnh yếu, cũng có thể thăng cấp. Thanh Minh Diễm này nhìn qua chắc là cấp ba, đối với chúng ta mà nói, như vậy đã đủ dùng, nhưng đối với người đã đem https://thuviensach.vn

Thanh Minh Diễm đặt ở chỗ này, hẳn là cấp bậc còn rất thấp.Trận pháp trên hỏa thạch và trên dàn tế đều có lợi cho sự tiến hóa của hỏa, ta nghĩ người kia đem hỏa để tại chỗ này, là đang dưỡng hỏa.”

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Ta chỉ nghe nói qua dưỡng gà dưỡng heo, còn chưa nghe nói qua dưỡng hỏa, hỏa cũng có thể dưỡng sao?”

Mộ Thần cười cười, nói: “Thế giới rất lớn, cái gì cũng có thể có.”

Diệp Thạch trừng mắt, thúc giục nói: “Ngươi nhanh hấp thu dị hỏa này đi.”

Mộ Thần nhíu mày, nói: “Huyết dịch của em có thể mở cửa đá, chủ

nhân của dị hỏa này chắc có chút quan hệ với em, ta cảm thấy em thích hợp hấp thu dị hỏa này hơn.” Tuy rằng không muốn, nhưng Mộ Thần trầm tư

một chút, vẫn mở miệng.

Diệp Thạch không nghĩ ngợi lắc đầu, nói: “Không, ta không cần, dù sao ta cũng không biết luyện đan, có dị hỏa cũng không hữu dụng.”

Kể cả là không biết luyện đan, hấp thu dị hỏa vẫn có lợi rất lớn, ít nhất thời điểm đối chiến với người ta, chiến lực có thể đề cao thêm mấy thành.

Mộ Thần híp mắt, suy tư một chút, nói: “Nếu như vậy, ta sẽ hấp thu.”

Diệp Thạch gật gật đầu, hưng phấn nói: “Ừm, tốt.”

Mộ Thần cúi đầu, trong con ngươi hiện lên vài đạo hàn quang, nghĩ

thầm, là mình hấp thu dị hỏa này cũng tốt, cũng không biết đến cùng sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng từ nguyên tác, nếu như xảy ra biến cố gì, Diệp Thạch lại đưa Thanh Minh Diễm cho Lam Nhược Phong thì không xong, tuy rằng theo tình hình hiện nay, khả năng như vậy không lớn, nhưng cũng không thể không phòng!

https://thuviensach.vn

Mộ Thần phất tay cắt ngón tay của Diệp Thạch, cho máu của Diệp Thạch nhỏ lên Thanh Minh Diễm.

Diệp Thạch nhíu mày, không hiểu mà hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, khả năng em cùng chủ nhân của Thanh Minh Diễm có huyết mạch giống nhau, nếu thật sự là vậy máu của em có lẽ sẽ làm cho dị hỏa này an phận rất nhiều.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, có chút bất an nói.

Diệp Thạch đảo mắt, một chút cũng không sinh khí, ngược lại có chút vui sướng nói: “Thật hả? Máu của ta còn có tác dụng như vậy? Ngươi thấy hữu dụng không?” Mộ Thần càng ngày càng ưu tú, vẫn luôn làm cho Diệp Thạch thấy áp lực rất lớn, nghe được máu của mình hữu dụng, Diệp Thạch ngược lại vui sướng hơn vài phần.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, ôn nhu cười, nói: “Hữu dụng, dị hỏa này ôn hòa hơn rất nhiều, ta nghĩ kế tiếp khi ta dung hợp nó sẽ thuận lợi hơn.”

Mặt Diệp Thạch đỏ ửng, “Hữu dụng thì tốt rồi.”

Mộ Thần nhìn thần sắc vui mừng của Diệp Thạch, âm thầm nắm chặt tay, Diệp Thạch như vậy, Lam Nhược Phong trong truyện rốt cuộc tại sao có thể không động tâm, tại sao có thể hết lần này đến lần khác khiến em ấy thương tâm.

Vì dung hợp Thanh Minh Diễm mà trước đó Mộ Thần đã chuẩn bị

không ít, có Dung Hỏa Dịch cùng máu của Diệp Thạch tương trợ, quá trình dung hợp coi như thuận lợi.

Mộ Thần thuận lợi thu Thanh Minh Diễm vào thân thể, cùng lúc đó, thực lực của Mộ Thần cũng từ võ giả năm sao tăng lên đến võ giả tám sao, vượt qua Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Phát hiện thực lực của mình bị Mộ Thần vượt qua, Diệp Thạch nhất thời có vài phần khác thường.

… …

Lam gia.

Thời điểm Lam Nhược Phong đang đi dạo phố cùng Trang Du, đột nhiên trong tim cảm giác được một trận run rẩy, sinh ra một loại cảm giác trống rỗng.

Trang Du nhìn sắc mặt Lam Nhược Phong bỗng dưng biến đổi, không hiểu mà hỏi: “Nhược Phong, chàng làm sao vậy?”

Lam Nhược Phong lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười, nói: “Ta không sao.”

Lam Nhược Phong cau mày, mấy ngày trước hắn có một loại cảm giác kỳ quái, nếu hắn không đi tìm Diệp Thạch, hắn sẽ mất đi một đồ vật rất trọng yếu, hiện tại cảm giác lại không phải như vậy, hắn cảm giác, đồ vật đó đã bị người khác đoạt đi, đã vô duyên với hắn.

Lam Nhược Phong híp mắt, nhịn không được suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần, tại sao mình lại có loại cảm giác này, rất quỷ dị, nếu cảm giác của mình là thật, như vậy người đoạt đi đồ vật của mình là ai? Mộ Thần sao? Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Mộ Thần, hắn đã có cảm giác chán ghét nói không nên lời.

“Nhược Phong, sắc mặt của chàng rất kém!” Trang Du lo lắng nói.

Lam Nhược Phong miễn cưỡng cười, nói: “Không có việc gì đâu.”

“Nhược Phong, em nghe nói, chàng phái người đi thăm dò Mộ Thần cùng Diệp Thạch?” Trang Du thật cẩn thận hỏi.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong trong lòng lạnh lẽo, hỏi ngược lại: “Sao em lại biết?”

Trang Du thấy sắc mặt Lam Nhược Phong không tốt, có chút ủy khuất nói: “Gần đây tinh thần của chàng vẫn luôn không tốt, em lo lắng cho chàng, cho nên, mới có thể…”

Lam Nhược Phong híp mắt, diện mạo của Trang Du xinh đẹp, người cũng có lực tương tác, rất nhiều người vừa thấy liền thần hồn điên đảo, có một bạn lữ như vậy, hắn nên cảm thấy tự hào, nhưng nếu Trang Du đem phần năng lực này, dùng lên những người bên cạnh hắn, thì hắn sẽ không thể tự hào nổi.

“Là vậy à.” Lam Nhược Phong bình tĩnh đáp.

Trang Du chớp chớp mắt, hỏi: “Nhược Phong, chàng vì sao lại điều tra Mộ Thần cùng Diệp Thạch?”

Lam Nhược Phong cười: “Không có gì, chỉ là ta cùng Mộ Thần và Diệp Thạch hình như có chút hiểu lầm, ta nghĩ nếu có thểthì tìm một cơ hội cùng bọn họ giải hòa, như thế tốt hơn.”

“Nhược Phong chàng thật rộng lượng, Mộ Viễn Phong hại chàng mất mặt với phụ thân của chàng, chàng thế mà vẫn muốn giải hòa cùng Mộ

Thần, em nghĩ nếu Mộ Thần biết được, nhất định sẽ tự biết xấu hổ.” Trang Du thiên chân vô tà nhìn Lam Nhược Phong nói.

Lam Nhược Phong không cho là đúng mà nhíu mày. Mộ Thần sẽ tự

biết xấu hổ? Cái này vốn không có khả năng.

Nghe đồn Mộ Thần ngu như lợn, vẫn luôn bị người ta nắm mũi dắt đi, nhưng khi hắn gặp Mộ Thần lại hoàn toàn không phải vậy.

https://thuviensach.vn

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong, nói: “Phía trước chính là cửa hàng bán hoa hồng, em nghe nói trong cửa hàng hoa hồng có không ít thứ tốt, chúng ta đi qua nhìn xem đi.”

“Đương nhiên.” Lam Nhược Phong cười cười nói.

… …

Trong rừng cây.

Một tiếng kêu đầy nóng nảy truyền tới.

“Oanh!” Mộ Thần nện một quyền lên con Thiết Trảo Ngưu, Thiết Trảo Ngưu lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Thiết Trảo Ngưu lần thứ hai lao tới, một tầng ánh sáng xanh quanh quẩn trên tay Mộ Thần, “Phanh!” một người một ngưu lần thứ hai đồng thời hung hăng va chạm, da thịt của Thiết Trảo Ngưu bị thiêu hủy một mảng lớn, phát ra tiếng hét thảm, run rẩy ngã xuống trong vũng máu.

Diệp Thạch hoa mặt chóng mày nhìn một màn này, tán thưởng:

“Không tồi, không tồi, Mộ Thần anh đúng là cao thủ.”

Mộ Thần bất đắc dĩ cười, không cho là đúng mà nói: “Cao thủ? Ta còn kém xa.” Uy lực của dị hỏa quả nhiên là lớn! Nếu chỉ bằng thực lực của bản thân, một quyền chỉ đánh con yêu thú này bị thương nhẹ, nhưng nếu đánh mà phối hợp với dị hỏa, lại trực tiếp chấm dứt yêu thú này.

Lấy thực lực hiện giờ của hắn, vào thời điểm chiến đấu vận dụng Thanh Minh Diễm, vậy đối phó với yêu thú cấp một, cấp hai chắc không thành vấn đề, cấp ba thì có chút miễn cưỡng.

Cho dù bây giờ mình nhanh chóng tiến cảnh, nhưng vẫn không thể

phớt lờ!

https://thuviensach.vn

Dù sao, dựa theo nguyên tác, qua một năm nữa mình sẽ chết trên tay Lục Nghiêu, nếu Lục Nghiêu tra được trên tay Mộ Viễn Phong có Bách Quyết Luyện Thể, có lẽ vẫn sẽ ra tay, đến khi đó, mình nhất định phải có đầy đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân mới được.

Diệp Thạch rất nhanh chạy đến bên người Thiết Trảo Ngưu, đem máu ngưu lấy xuống.

Từ sau khi Diệp Thạch yêu thích việc luyện thể, mỗi ngày nếu không có máu yêu thú ngâm mình, thì cả người thấy không thích hợp, lần này chạy ra ngoài, thời điểm tạm dừng nghỉ chân, Diệp Thạch gần như không thể chờ được đi mua máu yêu thú ngâm tắm, còn kêu hắn đem máu yêu thú đưa vào trong nhẫn không gian, để tùy thời lấy dùng.

Lần này vào núi thì lại càng không cần nói, phát hiện dùng máu của yêu thú dã ngoại để luyện thể hiệu quả càng tốt, Diệp Thạch một khi có cơ

hội bèn thu thập máu yêu thú.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch đang bận việc không ngừng, bất đắc dĩ nói:

“Thạch Đầu, không gian trong nhẫn của ta có hạn đó! Thật sự không nhét được nhiều máu yêu thú như vậy đâu.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, không cho là đúng mà nói: “Không có việc gì, chúng ta có thể tắm trước một lần sau đó lại đi! Gần đây có vẻ như thu được không ít máu yêu thú.”

Mộ Thần miễn cưỡng cười, nói: “Được rồi!”

“Một lát nữa, anh dùng máu yêu thú ôn hòa một chút, nơi này là trong rừng, nếu anhkêu giống heo bị giết, đưa yêu thú tới thì sẽ phiền toái.” Diệp Thạch như có điều suy nghĩ mà nhắc nhở.

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn nhẫn trên tay Mộ Thần, buồn bực nói: “Mộ Thần, anh hẳn nên đi mua một cái nhẫn không gian lớn hơn một chút, nhẫn của anh có hơi nhỏ đó.”

Mộ Thần giơ tay lên, có chút buồn rầu: “Đúng là hơi nhỏ. Một cái nhẫn nhỏ như vậy như vậy mà đãtốn năm vạn nguyên thạch.”

Diệp Thạch động động lông mày, chết tiệt, thổ hào chính là thổ hào, mua cái gì cũng toàn mua mấy vạn.

“Kỳ thật, tuy nhỏ một chút, nhưng mà đủ dùng.” Diệp Thạch cười gượng nói.

Mộ Thần không cho là đúng mà nói: “Ta cảm thấy không đủ dùng, chờ đến Hoàng đô, phải nghĩ biện pháp kiếm thêm ít tiền, đổi một cái lớn hơn một chút.”

Diệp Thạch: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

67. Chương 67: Tới Hoàng Thành

“Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta nướng thịt cho em ăn.”

Mộ Thần cười, ân cần nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch nghe vậy, vội vàng gật gật đầu, vui sướng nói: “Được!”

“Mộ Thần, có phải anh sẽ dùng dị hỏa nướng thịt cho em không?”

Diệp Thạch tâm huyết dâng trào tiến đến bên người Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, thở dài: “Thạch Đầu, ta rất nguyện ý dùng dị hỏa nướng cho em, nhưng mà nếu ta thật sự làm như vậy, thìhôm nay chúng ta cũng chỉ có thể ăn bụi.”

Diệp Thạch trừng mắt, tiếc nuối nói: “Như vậy, chúng ta vẫn nên dùng hỏa bình thường nướng đi.”

Mộ Thần thuần thục xử lý thịt bò, mùi thịt truyền tới, Diệp Thạch không thể đợi, nhận lấy thịt bò Mộ Thần đã nướng tốt, cắn một ngụm, “Ăn ngon!”

Mộ Thần nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Diệp Thạch, bất đắc dĩ cười nói:

“Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.”

Diệp Thạch ăn thịt nướng, trong lòng nghĩ, cũng không biết Mộ Thần là làm đồ gia vị như thế nào, nướng ra mùi vị làm cho người ta chịu không https://thuviensach.vn

nổi, ăn thịt nướng, vị lại càng ngon, làm cho người ta hận không thể nuốt cả

ngón tay.

“Mộ Thần, anhmất bao lâu mới học xong mấy việc nấu nướng này vậy? Em nghe nói, linh đầu bếp nếu muốn hành nghề, không có ba năm công phu thì không hành nghề được!” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Mộ Thần cười cười, không để bụng nói: “Nấu nướng thôi, không khó.”

“Anh thật thông minh!” Diệp Thạch nhịn không được khen.

“Tất cả mọi người đều nói như vậy.” Mộ Thần cúi đầu, hắn chính là siêu cấp học bá, từ nhỏ đến lớn đều được người khác khích lệ.

Diệp Thạch nghiêng đầu, nói: “Cái đó thì không đúng rồi, thời điểm em vừa tới Mặc Thành, đi hỏi thăm một vòng, cứ hỏi thăm mười người thì có tám người nói anh là ngu xuẩn, một người nói anh bất trị, còn có một người nói anh bùn nhão không đắp được tường.”

Mộ Thần: “…” Người kia căn bản không phải là hắn nhá!

Diệp Thạch nghiêng đầu, không hiểu mà nói: “Anh rõ ràng thông minh như vậy, vì sao tất cả mọi người đều nói anh ngu ngốc, hơn nữa, đây không phải là lời đồn, emnghe nóitrước kia anh quả thật rất ngốc.”

Mộ Thần hít sâu một hơi, hỏi: “Emcó biết, trên đời này có một từ, gọi là thông suốt?”

Ánh mắt Diệp Thạch lóe sáng, nói: “Thông suốt sao? Em vốn đang nghĩ, anh hẳn là bị người khác đánh tráo, bởi vì anh cùng trong lời đồn đãi hoàn toàn là hai người.”

https://thuviensach.vn

Còn không phải chính là hai người sao? “Emđang nghĩ linh tinh cái gì đó, nhanh ăn đi.” Mộ Thần tức giận nói.

Diệp Thạch nhún vai: “Được rồi.”

Mộ Thần cúi đầu, trong con ngươi hiện lên vài phần hàn quang.

“Chúc mừng anh! Trở thành võ giả tám sao rồi, anh nhất định là rất cao hứng phải không.” Ánh mắt Diệp Thạch lóe lóe nói.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đương nhiên.”

“Em nghĩ cũng đúng, anh lại gần một bước thoát khỏi trói buộc của Khóa Dương Đan, hẳn là rất vui vẻ.” Diệp Thạch suy tư nói.

Mộ Thần liếc mắt xem thường, lúc ăn cơm mà lại thảo luận chuyện này, thật sự được sao? “Mau ăn, mau ăn, không ăn nguội giờ.” Mộ Thần vội vàng đem thịt nướng trong tay nhét vào miệng Diệp Thạch.

Diệp Thạch mở to hai mắt, hai má bị nhét phình to.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch, chép miệng thầm nghĩ, Thạch Đầu này, vẫn là thời điểm không mở miệng thì đáng yêu hơn.

… …

Hoàng đô, công hội luyện dược sư cấp thấp.

“Ông nội, ngài đang nhìn cái gì đấy?” Một thiếu nữ tò mò hỏi.

Một nam nhân mặc áo bào thêu rồng, cười nói: “Phó gia gia của con gửi thư tới, ông ấy nói ổng gặp được một tuyệt thế thiên tài trong công hội, thiếu niên kia rất nhanh sẽ tới Hoàng đô, kêu ta chiếu cố hắn nhiều một chút.”

https://thuviensach.vn

“Tuyệt thế thiên tài? Khó thấy Phó gia gia khen một người như vậy.”

Tạ Đan Yên chua chua cười nói.

“Cũng đúng.” Tạ Đan Yên mười bốn tuổi trở thành luyện dược sư cấp hai, thế nhưng Phó Tổ Toàn cũng chỉ khen một câu không tồi, vậy mà lần này, Phó Tổ Toàn lại khen người nọ là tuyệt thế thiên tài.

“Tên kia là ai vậy?” Tạ Đan Yên hỏi.

“Hắn tên là Mộ Thần, đoạn thời gian trước không phải có một người, trong một ngày trả lời hơn hai trăm đề mục ở công hội, thu đượchơn bốn vạn nguyên thạchsao, chính là hắn đấy.” Tạ Khung thản nhiên nói.

Tạ Đan Yên nghiêng đầu, hỏi: “Người ngày đó giải đềthực sự là một thiếu niên?”

Tạ Khung gật đầu: “Đúng vậy!”

“Người này thật lợi hại, con vốn tưởng là luyện dược sư cao cấp nào đó trong lúc rãnh rỗi, đến công hội của chúng ta giải đề đấy.” Tạ Đan Yên nói nhỏ.

“Nghe nói gần đây con rất thân cận với một người tên là Lam Nhược Phong?” Tạ Khung chắp tay sau lưng, trong con ngươi hiện lên một tia quang mang lợi hại.

Mặt Tạ Đan Yên hơi ửng đỏ, “Vâng ạ!”

Lam Nhược Phong diện mạo anh tuấn, thực lực cường hãn, luyện đan thuật lại cao minh, Tạ Đan Yên vừa tiếp xúc với Lam Nhược Phong, đã bị

Lam Nhược Phong mê hoặc, thế nhưng Lam Nhược Phong chỉ bình tĩnh với nàng, ngày thường nam tử mà Tạ Đan Yên tiếp xúc đều ngoan ngoãn phục tùng nàng, giờ phút này gặp được một người không quan tâm tới, ngược lại khơi dậy tâm tư hiếu thắng của nàng.

https://thuviensach.vn

“Lam Nhược Phong cũng là một nhân tài, nhưng mà, ta nghe nói bên cạnh hắn đã có một thiếu niên tên là Trang Du.” Tạ Khung bất đắc dĩ nói.

Tạ Đan Yên không để bụng nói: “Nhược Phong chỉ là thương tiếc tư

chất của Trang Du mới mang hắn theo bên người mà thôi, hai người bọn họ

không có gì.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng Tạ

Đan Yên lại nghĩ, người tên là Trang Du kia, xác thực có chút chướng mắt.

… …

“Rốt cục đã đến rồi.” Mộ Hồng từ trong cửa sổ xe ngựa ló đầu ra, tò mò nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ.

Trần Việt Thiên nhìn cửa thành nguy nga, nhịn không được cảm thán:

“Hoàng đô cũng thật phồn hoa!”

Thủy Thiên Thành nhíu mày, bất an nói: “Còn có bảy ngày là đến cuộc thi chiêu sinh củaThánh Tinh học viện, cũng không biết đến lúc đó sẽ như

thế nào…”

Mộ Hồng híp mắt, Thủy Thiên Thành vừa mới thăng cấp võ giả hai sao, khả năng thông qua trắc nghiệm của Thánh Tinh học viện không phải rất lớn, còn hắn đã là võ giả bốn sao, có thực lực cực mạnh trong mấy người bọn họ, thiết nghĩ, nếu như có người trúng tuyển, tất nhiên không thể

nghi ngờ là hắn.

“Hoàng đô không thể so với Mặc Thành, trong Hoàng đô tàng long ngọa hổ, cao thủ vô số, nếu gây chuyện ở đây, bị người giết, gia tộc của các ngươi tuyệt đối sẽ không ra mặt vì các ngươi, các ngươi đều tỉnh lại đi, ngạo khí ở nhà cũngđừng mang đến nơi này.” Tiền Đông Đình lạnh lùng nói.

Vài thiếu niên thức thời gật gật đầu.

https://thuviensach.vn

Tiền Đông Đình là người Mặc Thành, có điều, hắn là tán tu, không thuộc về bất luận gia tộc nào, thực lực không tồi, lần này mấy đại thế gia ở

Mặc Thành đều kính nhờ hắn đem đệ tử trong gia tộc đưa tới Hoàng đô.

“Mộ Hồng, đệ đệ Mộ Thần của ngươi đâu, nghe nói hắn cũng có tư

cách tham gia chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, sao không đi cùng chúng ta, chẳng lẽ đau lòng ba vạn nguyên thạch tiền thuê? Không thể nào đâu! Mộ Viễn Phong nổi danh là tài đại khí thô mà!” Thủy Thiên Thành tò mò hỏi.

Mộ Hồng cười khổ, nói: “Nhị thúc hẳn là có suy tính riêng.”

“Mộ Hồng, nghe nói đệ đệ của ngươi từ sau khi thông suốt, chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn trở thành luyện dược sư, thực lực hắn bây giờ là gì rồi?” Trần Việt Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Ta và các ngươi giống nhau, đã lâu không gặp hắn, hắn bây giờ là thực lực gì, ta thật cũng không biết.” Mộ Hồng lắc đầu nói.

“Nghe nói trước khi rời đi Mộ gia, đệ đệ của ngươi là võ giả năm sao?” Bích Lâm hỏi.

Mặt Mộ Hồng run rẩy một chút, bắt đầu từ một năm trước, cũng không biết Mộ Thần ăn nhầm loại dược nào, thực lực đột nhiên tăng nhanh, thậm chí rất có tư thế chọc thủng trời. “Đúng vậy.”

“Hắn cũng thật lợi hại!” Bích Lâm nhịn không được cảm thán nói.

Mộ Hồng miễn cưỡng cười, “Đúng vậy.”

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch một bên chạy, một bên tu luyện. Trải qua hơn một tháng cố gắng, Mộ Thần triệt để dung hợp Thanh Minh Diễm, https://thuviensach.vn

thực lực củng cố tại cảnh giới võ giả tám sao, thực lực của Diệp Thạch cũng vững bước bay lên đến tám sao.

Diệp Thạch tiến cảnh, làm cho Mộ Thần có chút giật mình, thế nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, trong truyện từng đề cập qua thiên phú của Diệp Thạch phi thường kiệt xuất, nếu không có Trang Du cùng Lam Nhược Phong, có lẽ sau khi thiên phú của Diệp Thạch được khai phá thì sẽ

trở thành tuyệt thế cao thủ, đáng tiếc là dưới quang mang vạn trượng của Trang Du, Diệp Thạch chỉ có thể đi làm pháo hôi.

“Nơi này chính là Hoàng đô.” Diệp Thạch nhìn cửa thành cao lớn, đôi mắt lóe sáng nói.

Mộ Thần gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, “Cuối cùng cũng đến!”

Diệp Thạch quay đầu, liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, lo lắng nói:

“Chúng ta còn bao nhiêu nguyên thạch, nghe nói giá hàng ở Hoàng đô thực mắc.”

Khóe miệng Mộ Thần run run, nói: “Đại khái còn một vạn, yên tâm, sẽ không chết đói được…”

Diệp Thạch buồn rười rượi nói: “Hy vọng là đủ.” Một vạn nguyên thạch, Mộ Thần chỉ mua một tấm phù cũng có thể tốn nhiều tiền như vậy.

Mộ Thần nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Thạch, nói: “Nhất định sẽ đủ.”

Diệp Thạch bĩu môi: “Chúng ta trước tiên tìm một gian khách điếm trọ

lại, sau đó lạiđi ngâmmáu yêu thú đi.”

Mộ Thần gật đầu: “Được!”

Thủ vệ ở Hoàng đô có chút sâm nghiêm, thế nhưng, thân phận luyện dược sư cấp hai của Mộ Thần cũng đủ dùng, thủ vệ không thu phí vào cửa https://thuviensach.vn

của hai người, liền cho đi.

“Hai tiểu tử vừa mới đi qua kia, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm,thế mà đều đã là võ giả tám sao.”

“Chắc là tới tham gia Thánh Tinh chiêu sinh, năm nay phẩm chất của học sinhThánh Tinh học viện có vẻ lại gia tăng, trong hai người lúc nãy, có một người còn là luyện dược sư cấp hai.”

“Thiếu niên bây giờ, thật đúng là người sau còn trâu bò hơn người trước, mấy ngày hôm trước vừa mới tới một người là luyện dược sư cấp hai, nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm.”

“Lại nói tiếp, thật đúng là trùng hợp, thiếu niênluyện dược sư vừa mới tới hôm nay mang theo một song nhi bên người, hơn nửa tháng trước, luyện dược sư kia bên người cũng mang theo một song nhi, cơ mà song nhi luyện dược sư mấy ngày hôm trước mang theo thật sự là tuấn tú, song nhi hôm nay thì bình thường hơn nhiều…”

“…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

68. Chương 68: Vô Tình Gặp

Diệp Thạch buồn bực ra khỏi khách điếm, giận dỗi giẫm mặt đất bằng phẳng nói: “Có lầm hay không vậy! Ở một đêm đã bảy trăm nguyên thạch, thế mà còn không có phòng.”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Bây giờ là quý chiêu sinh củaThánh Tinh học viện, có rất nhiều người của các đại gia tộc tiến đến, ‘tăng nhiều cháo thiếu’, khó tránh khỏi sẽ như vậy.”

“Ánh mắt của tiểu nhị ở đế đô đều sinh trưởng trên đỉnh đầu, buồn bực chết đi được.” Diệp Thạch bực mình mà oán giận.

Vừa rồi thời điểm y hỏi giá, chỉ là kinh ngạc một chút vì giá phòng trong khách điếm thật mắc, ánh mắt tiểu nhị kia thật giống như là đang nhìn nhà quê lên tỉnh vậy, cũng đúng thôi, đối với người Hoàng đô mà nói, y chính là nông thôn lên tỉnh, nhưng mà cho dù y có là nông thôn, có cần phải nhìn y như vậy không? Thật là…

“Được rồi, được rồi, về sau chờ em trở thành cao thủ võ vương, cao thủ võ hoàng, cam đoan ánh mắt của tiểu nhị kia nhìn em, muốn bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu nịnh nọt.” Mộ Thần cười trấn an.

“Võ vương? Võ hoàng? Anh thế mà cũng nghĩ được.” Diệp Thạch liếc mắt một cái, có chút oán trách.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không để bụng cười cười: “Có gì mà không nghĩ được, sách nói rồi, lòng của ta có bao nhiêu, tiền đồ của ta sẽ rộng lớn bấy nhiêu.”

“Suynghĩ kia của anh không thực tế, không bằng ngẫm lại, chúng ta đêm nay ngủ ởnơi nào?” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Mộ Thần nhún vai nói: “Thạch Đầu, em đừng tiêu cực như vậy! Phải biết, xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Diệp Thạch lau trán: “Kể cả có tìm được chỗ ở, cũng quá mắc, không thì chúng ta ra khỏi thành đi, ở bên ngoài thành dựng một cái lều trại.”

Mộ Thần lắc lắc đầu, kiên quyết nói: “Không được, ngoài thành trị an không tốt, nếu như chúng ta tới chỗ đó, rất dễ xuất hiện vài việc ngoài ý muốn.”

“Được rồi, vậy chúng ta bây giờ làm sao?” Diệp Thạch gãi gãi đầu, phiền táo nói.

… …

“Mộ Thần, thật trùng hợp! Vậy mà gặp được chàng ở trong này.” Một thanh âm bao hàm vui sướng cùng khiếp sợ truyền tới.

Trong chốc lát sắc mặt Mộ Thần biến đổi, chết tiệt, thế quái nào lại âm hồn không tan như vậy trời! Chẳng lẽ số mệnh đã định, hắn nhất định phải chết tại trong tay tình nhân của Trang Du?

Diệp Thạch nắm chặt tay, khó chịu liếc nhìn Trang Du một cái, trong con ngươi hiện lên nồng đậm sát khí.

Diệp Thạch gắt gao nắm tay, thời điểm tại Mặc Thành, Diệp Thạch kêu Trần Đạt đi hỏi thăm về Trang Du, biết Trang Du đã rời đi cùng Lam https://thuviensach.vn

Nhược Phong, lúc nghe được tin tức này Diệp Thạch đúng là vui vẻ một phen, nhưng mà hiện tại…

Trang Du người này, quả thực như một cơn ác mộng khó có thể đào thoát.

Lam Nhược Phong nhìn Diệp Thạch, hơi hơi nheo lại đôi mắt, Diệp Thạch thế mà lại là võ giả tám sao, thời gian mới mấy tháng mà Diệp Thạch đã tiến cảnh nhanh như vậy.

Năm đó Khúc Khôn tiến cảnh cũng thực nhanh chóng, giờ tới Diệp Thạch, ngược lại rất giống với Khúc Khôn!

Diệp Thạch thản nhiên quét mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái, phát hiện cái cảm giác “Lam Nhược Phong là người mệnh trung chú định của mình” đã chỉ còn ít ỏi, Diệp Thạch âm thầm nghĩ, yêu thuật của Lam Nhược Phong cũng không giỏi lắm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, mình vẫn nên cách người này xa một chút.

“Mộ Thần, các người tới tham gia chiêu sinh Thánh Tinh học viện sao?” Trang Du ánh mắt mở to, thiên chân vô tà hỏi.

“Ừ.” Mộ Thần miễn cưỡng trả lời có lệ.

“Thật trùng hợp, em với Nhược Phong cũng như vậy.” Trang Du tươi cười như hoa nói.

Diệp Thạch cúi đầu đứng ở bên người Mộ Thần, sát khí trong con ngươi càng ngày càng thịnh.

“Mộ Thần, chàng bây giờ là thực lực gì! Vì sao emlại không nhìn thấu chàng?” Trang Du tò mò hỏi.

“Thực lực của ta cũng vẫn như vậy thôi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhìn Mộ Thần, đồng tử co lại, “Ngươi là võ giả

tám sao?”

Diệp Thạch có thể nhanh tiến cảnh như vậy thì không kỳ quái, dù sao có thể y là hậu nhân của Khúc Khôn, nhưng còn Mộ Thần thì sao? Tiến độ

của Mộ Thần vì sao cũng nhanh như vậy? Chẳng lẽ, Mộ Thần thật sự đạt được chỗ tốt nào đó trên người Diệp Thạch?

Trong lòng Lam Nhược Phong đột nhiên dâng lên nồng đậm hận ý, nếu cảm giác của mình lúc trước có thể là đúng, vậy Mộ Thần này thật sự

đã đoạt thứ gì đó của mình, nhưng mà, đó là cái gì?

“Không so được với Lam thiếu gia.” Mộ Thần thản nhiên nói, Lam Nhược Phong đã là võ giả chín sao, dù sao cũng là nhân vật chính, Lam Nhược Phong cũng không dễ vượt qua như vậy.

“Các ngươi vừa đến sao?” Tuy rằng trong lòng đầy khó chịu, nhưng trên mặt Lam Nhược Phong vẫn duy trì mỉm cười khéo léo như trước.

Diệp Thạch gật đầu, đáp: “Đúng vậy!”

“Nói như vậy, các ngươi hiện tại đang tìm khách điếm? Lúc này khách điếm cũng đã chật ních, các ngươi có muốn ở lại chỗ của ta không?” Lam Nhược Phong ân cần cười với Diệp Thạch.

Tâm Mộ Thần mãnh liệt run rẩy, lập tức từ chối: “Không cần!”

“Mộ thiếu, ngươi không muốn xem xét ý tứ của Diệp thiếu sao?” Lam Nhược Phong nhìn Diệp Thạch, thành khẩn nói: “Thạch Đầu, lúc này tìm phòng thật không dễ, chỗ ta thuê chính là một tiểu viện, còn có hoa viên, hoàn cảnh thực tốt, ta nghĩ nếu em đi qua, nhất định sẽ thích.”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, “Không cần.” Diệp Thạch đánh giá Lam Nhược Phong, trong lòng lại hồ nghi.

https://thuviensach.vn

Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, Diệp Thạch tuy rằng ham tiện nghi những món lợi nhỏ, nhưng mà vẫn có chừng mực, thái độ của Lam Nhược Phong như vậy quá cổ quái.

“Có lẽ chúng ta lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng, những việc đó có thể hóa giải.” Lam Nhược Phong tao nhã cười nói.

Mộ Thần có chút ngốc không nổi, “Lam thiếu, xin lỗi, chúng ta thật sự

còn có việc, đi trước nha.” re-uplàxấunha

Diệp Thạch bị Mộ Thần lôi kéo, chỉ phải bước nhanh theo sau.

Mộ Thần híp mắt, trong lòng hiện lên một suy nghĩ kỳ dị, Lam Nhược Phong trong truyện là do một lần vô tình cứu được Diệp Thạch, rồi sau đó, Diệp Thạch vì thế mới yêu thương Lam Nhược Phong, nhưng mà, thái độ

vừa rồi của Lam Nhược Phong rất quỷ dị, quỷ dị đến mức làm cho Mộ

Thần nhịn không được phải nghĩ nhiều.

Có lẽ, việc Lam Nhược Phong cứu Diệp Thạch căn bản không phải là ngẫu nhiên, hết thảy đều là Lam Nhược Phong thiết kế, Lam Nhược Phong đối với Diệp Thạch có ý đồ khác. Nếu thật sự là như thế, vậy Diệp Thạch trong truyện vô oán vô hối mà trả giá, chính là một hồi truyện cười từ đầu đến đuôi.

“Mộ Thần, anh đi nhanh quá!” Diệp Thạch nhịn không được nói.

Thấy thân ảnh của Trang Du cùng Lam Nhược Phong biến mất, Mộ

Thần mới buông lỏng tay, “Xin lỗi, chỉ là, Lam Nhược Phong kiagiống như

có mang tâm tư gì đóđối với em, ta rất khó chịu.”

“Hắn thoạt nhìn rấtquái lạ.” Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu nói.

Mộ Thần vội hỏi: “Quái lạ?Quái lạ chỗ nào?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nói: “Thời điểm lần đầu tiên gặp em, tuy rằng, hắn không có biểu hiện rõ ràng, nhưng mà em biết, hắn khinh thường em!” Từ nhỏ đến lớn, đều bị người dùng ánh mắt nhìn như vậy, Diệp Thạch liếc mắt một cái có thể nhìn ra sâu trong đôi mắt Lam Nhược Phong là khinh thị, “Nhưng mà vừa rồi, hắn tựa hồ là đang lấy lòng em.”

Mộ Thần hít sâu một hơi, nói: “Cách hắn xa một chút, chỉ sợ hắn có ý đồ xấu nào đó.”

Diệp Thạch không cho là đúng mà nói: “Trên người em hẳn là không có đồ tốt gì cho hắn.”

Mộ Thần cười khổ một chút, không cho là đúng mà nói: “Em cảm thấy không có đồ gì tốt, nhưng màngười ta sẽ không nghĩ giống em, Lam Nhược Phong nếu thật có ý đồ đối với em, chỉ sợ…”

Diệp Thạch cắn cắn môi, nói: “Em biết, người nọ vừa thấy liền biết là tâm thuật bất chính.”

… … lêulêu

Mộ Thần cùng Diệp Thạch liên tục tìm hơn mười khách điếm, chỗ nào cũng đều đã đầy ngập khách.

Diệp Thạch cắn chặt răng, không cao hứng nói thầm: “Đều nói Hoàng đô tốt, Hoàng đô tốt. Hoàng đô tốt cái rắm á! Ngay cả cái chỗ ở cũng không tìm được.”

Mộ Thần bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, Trường An không đổi cư! Tới chỗ nào cũng giống nhau.

“Làm sao bây giờ?” Diệp Thạch cắn răng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười cười, thong dong nói: “Không nên gấp gáp, từ từ sẽ ổn, kiểu gì cũng tìm được, nếu thật sự tìm không được, cùng lắm thì ăn ngủ đầu đường thôi.”

Diệp Thạch cũng nhún vai: “Cũng đượcthôi, dù sao ngủ ngoài đường cũng không có gì, nhưng mà, em muốn ăn cơm, muốn ngâm tắm!”

Mộ Thần: “…” v’u-d’u/n’g

“Mộ Thần!” Một thanh âm ngạc nhiên từ phía sau Mộ Thần truyền tới.

Mộ Thần quay đầu, thấy được đoàn người Mộ Hồng.

Mộ Hồng nhìn thấy Mộ Thần, đôi mắt co lại một chút, trên đường đi, hắn vẫn luôn âm thầm mong Mộ Thần trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, giờ nhìn đối phương lông tóc vô thương xuất hiện trước mặt, Mộ

Hồng nhịn không được có chút thất vọng.

“Mộ Thần, ngươi đến kiểu gì? Sao không đi chung cùng chúng ta?”

Thủy Thiên Thành hỏi.

Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “Ta trên đường tới đây vừa vặn có chút việc, sợ chậm trễ mọi người, cho nên mới đi trước.”

Bích Lâm đầy tò mò nhìn Mộ Thần. Một năm trước, thời điểm nàng là võ giả, Mộ Thần chỉ là một thanh niên cả ngày chơi bời lêu lổng, một võ đồ

bảy sao không có chí tiến thủ. Nhưng một năm sau, Mộ Thần đứng trước mặt nàng, nàng đã có loại cảm giác người này sâu không lường được.

“Mộ Thần, thực lực bây giờ của ngươi thế nào?” Bích Lâm nhịn không được mở miệng hỏi.

Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “Thực lực của ta cũng cứ như vậy thôi.”

https://thuviensach.vn

“Võ giả tám sao, Mộ Thần thiếu gia quả nhiên là không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên.” Tiền Đông Đình nhìn Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên vài phần kinh ngạc.

Đám người Bích Lâm nghe được lời của Tiền Đông Đình, ánh mắt nhìn Mộ Thần nhất thời cổ quái.

“Ngươi đã là võ giả tám sao?” Trần Việt Thiên không dám tin thốt lên.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Ừ. Đoạn thời gian trước may mắn tiến nhập tám sao.”

Trần Việt Thiên cười khổ, một năm trước, Mộ Thần vẫn là đồng lứa điển hình phản diện trong các đại gia tộc ở Mặc Thành, bây giờ, hắn đã vượt xa mọi người.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

69. Chương 69: Ngoài Ý Muốn ĐượC Mời

“Các ngươi đang tìm khách điếm sao?” Bích Lâm nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch phong trần mệt mỏi, hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, buồn bực nói: “Đúng vậy. Khách điếm ở Hoàng đô vừa mắc, lại vừa khó tìm.”

“Phải đó. Chúng ta ngược lại vận khí tương đối tốt, vừa mới tìm được một tiểu viện, vừa vặn mỗi người một gian, một ngày năm trăm nguyên thạch.” Bích Lâm may mắn nói.

Diệp Thạch nghe được lời của Bích Lâm, nhịn không được hâm mộ

liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, “Các ngươi vận khí thật tốt.” Diệp Thạch tự đáy lòng nói, y đi hỏi một vòng, khách điếm tiện nghi nhất cũng cần sáu trăm nguyên thạch một ngày.

Bích Lâm hướng phía đám người Mộ Hồng nhìn thoáng qua, nói:

“Phòng ở trong đế đô rất khó thuê, bằng không, các ngươi cùng Mộ

Hồng…”

Mộ Hồng nhăn chặt mày, đánh gãy lời nói của Bích Lâm, nói: “Phòng của ta nhỏ, hơn nữa, nếu như Thần đệ buổi tối muốn tu luyện, chỉ sợ sẽ bị

ta quấy rầy.”

Nhìn thái độ của Mộ Hồng như thế, Bích Lâm không khỏi nhíu mày.

Từ sau sự kiện Phá Linh Đan đã có lời đồn quan hệ của Mộ Viễn Hàng https://thuviensach.vn

cùng Mộ Viễn Phong lạnh đến cực điểm, hiện tại xem ra, việc này rất có thể là thật.

Thủy Thiên Thành không cho là đúng: “Mộ Hồng, ngươi đừng có…”

Bất cận nhân tình tới như thế!

Mộ Thần cười cười, đánh gãy lời nói của Thủy Thiên Thành, nói:

“Không sao cả, vừa lúc ta cũng không thích cùng những người khác ở

chung, ta với Thạch Đầu vẫn là tìm địa phương khác thì tốt hơn.”

… …

“Là Mộ Thần thiếu gia sao?” Mấy người đang nói chuyện, một trung niên nam tử hướng phía mấy người đi tới, hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Phải, là ta.”

Mộ Thần có chút khó hiểu nhìn người tới, người tới thoạt nhìn khí vũ

bất phàm, chỉ là Mộ Thần cũng không nhớ rõ hắn từng có giao tình cùng một người như vậy.

“Phó tiền bối mấy hôm trước gửi thư cho hội trưởng của chúng ta, nói có khả năng ngài mấy ngày này sẽ tới, muốn hội trưởng chúng ta chiêu đãi ngài thật tốt, Mộ thiếu đang tìm khách điếm sao? Ngài là khách khanh của công hội chúng ta, chúng ta đặc biệt chuẩn bị chỗ cho ngài, ngài có thể đến ở tại công hội.” Trung niên nam tử ân cần nói.

Diệp Thạch mở to mắt, ngạc nhiên hỏi: “Công hội của các ngươi còn cung cấp chỗ dừng chân?”

Trung niên nam tử gật đầu, “Đúng vậy!”

“Miễn phí?” Ánh mắt Diệp Thạch lóe sáng hỏi.

Trung niên nam tử mỉm cười, nói: “Cái này tất nhiên.”

https://thuviensach.vn

“Đa tạ tiền bối.” Mộ Thần thản nhiên cười.

“Mộ thiếu, mời.” Trung niên nam tử thân mật nói với Mộ Thần.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn được, Mộ

Thần kéo Diệp Thạch một phen, Diệp Thạch mới thất tha thất thiểu đi theo.

“Lúc trước vị hội trưởng kia không có nói là gia nhập công hội còn được miễn phí phòng ở nha!” Diệp Thạch nhỏ giọng nói với Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng là vậy.”

“Vị hội trưởng trong công hội luyện dược sư cấp thấp kia khôngnói gì hết! Nếu như ông ấy sớm nói có phòng ở miễn phí thì lúc đó chúng ta căn bản không cần suy xét lâu như vậy đâu.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Mộ Thần: “…”

Đám người Mộ Hồng nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch rời đi, một đám sắc mặt cổ quái.

“Tiền bối, công hội luyện dược sư cấp thấp là cái gì?” Nhìn thân ảnh Mộ Thần cùng Diệp Thạch biến mất, Bích Lâm phục hồi lại tinh thần, hỏi Tiền Đông Đình.

“Công hội luyện dược sư cấp thấp là nơi giao lưu của các luyện dược sư cấp thấp, tuy rằng người trong công hội, đại bộ phận đều là luyện dược sư cấp thấp, nhưng lực ảnh hưởng của công hội này vẫn phi thường lớn, rất nhiều luyện dược sư cao cấp khi còn trẻ đều là thành viên của công hội luyện dược sư cấp thấp.” Tiền Đông Đình nói.

“Khách khanh của công hội luyện dược sư cấp thấp dễ đạt lắm sao?”

Bích Lâm hỏi.

https://thuviensach.vn

Tiền Đông Đình lắc lắc đầu: “Không dễ, một chút cũng không dễ, luyện dược sư cấp ba muốn trở thành khách khanh của công hội luyện dược sư cấp thấp cũng không hề dễ.”

Thủy Thiên Thành không hiểu mà hỏi Mộ Hồng: “Mộ Thần khi nào thì trở thành khách khanh của công hội luyện dược sư cấp thấp thế?”

Mộ Hồng lắc đầu, “Ta không biết.”

Mộ Hồng cúi đầu nghĩ, lúc Mộ Thần rời khỏi Mộ gia chỉ là một luyện dược sư cấp một thôi! Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì mà lọt vào mắt cao tầng công hội luyện dược sư cấp thấp, chẳng lẽ đám người kia hoa mắt.

“Mộ Thần này thật giỏi.” Bích Lâm tự đáy lòng nói.

Thủy Thiên Thành gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”

Mộ Hồng cúi đầu, nhưng đố kỵ trong con ngươi thế nào cũng không che dấu được.

… …

“Mộ thiếu, đây là phòng ở công hội chúng tacung cấp cho ngài, ngài thấy thế nào?” Trung niên nam tử hỏi.

“Rất tốt, đã làm phiền hội trưởng đại nhân rồi.” Mộ Thần nói, đối phương ân cần như vậy, Mộ Thần cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Nếu Mộ thiếu có nhu cầu gì thì có thể nói với ta, không cần khách khí.” Trung niên nam tử ôn hòa nói.

Mộ Thần miễn cưỡng cười, nói: “Đa tạ.”

Trung niên nam tử vừa ly khai, Diệp Thạch không thể chờ đợi được mà mở cửa phòng ra.

https://thuviensach.vn

“Không tồi, không tồi, thật không tồi.” Diệp Thạch vui mừng nói.

Mộ Thần cười cười, chỉ cần là thứ miễn phí, Diệp Thạch đều cảm thấy không tồi.

“Thời gian còn sớm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo?” Mộ Thần đề

nghị.

Diệp Thạch mãnh liệt đứng dậy, thần thái sáng láng nói: “Anh muốn đi giải đề kiếm tiền sao? Được đó!”

Mộ Thần: “…” Diệp Thạch này, rốt cục là có bao nhiêu lo lắng không có cơm ăn vậy!

“Đi xem trước một chút rồi nói sau.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Được.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi tới công hội luyện dược sư cấp thấp, phát hiện một biển người vây quanh trước cửa công hội, rất nhiều người đều là đến mua Hướng Nguyên Đan.

Diệp Thạch hỏi thăm một phen, mới biết được, Hướng Nguyên Đan là một loại đan dược được công hội luyện dược sư nghiên cứu ra gần đây, có thể trợ giúp võ đồ, võ giả tu luyện, rất nhiều đệ tử trong đại gia tộc, từ nhỏ

đã dùng đan dược, nếu dùng một loại đan dược trong thời gian dài, thân thể

sẽ sinh ra kháng tính, khi đó đổi một loại đan dược khác thì sẽ có hiệu quả

hơn.

Trước mắt là kỳ chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, rất nhiều người đều đang chuẩn bị cho việc chiêu sinh, vậy nên khi Hướng Nguyên Đan xuất hiện, lập tức bị tranh mua không còn.

https://thuviensach.vn

“Em nghe ngóng được, loại Hướng Nguyên Đan này có giá hai ngàn nguyên thạch một viên, không ít người mua.” Diệp Thạch trịnh trọng nói.

Mộ Thần gật đầu, “Vậy à?”

“Mộ Thần, anh biết luyện chế Hướng Nguyên Đan không? Nếu anh biết thì chúng ta phát tài ngay đó.” Mắt Diệp Thạch lóe sáng. reuplàxấuđó Mộ Thần bất đắc dĩ thở dài, nói: “Thạch Đầu, nghe nói phương thuốc Hướng Nguyên Đan được trưởng lão trong công hội luyện dược sư cấp thấp nghiên cứu ra, không có phương thuốc thì ta sao luyện chế được?”

Diệp Thạch thất vọng thở dài, “Cũng không biết vị trưởng lão này là ai, giấu đầu lộ đuôi, hơn phân nửa không phải là người tốt.”

Mộ Thần: “…”

“Tuy rằng không phải là người tốt, nhưng mà thật biết kiếm tiền!”

Diệp Thạch trầm mặc một hồi, lại cảm khái.

Mộ Thần: “…”

Mộ Thần đem hai ngàn nguyên thạch mua một viên Hướng Nguyên Đan, làm Diệp Thạch đau lòng trái tim đập bịch bịch.

Mộ Thần cầm đan dược, trong lòng dâng lên vài phần hồ nghi, đan dược này, hình như…

“Mộ thiếu, hội trưởng mời ngài.” Một thị nữ đi đến bên người Mộ

Thần nói.

Mộ Thần thu hồi đan dược, thản nhiên nói: “Mời dẫn đường.”

Mộ Thần, Diệp Thạch đi theo thị nữ tới một gian thư phòng.

https://thuviensach.vn

“Bái kiến hội trưởng đại nhân.” Mộ Thần kéo Diệp Thạch cung kính nói.

Diệp Thạch cúi đầu, ánh mắt trộm đánh giá người trong thư phòng.

“Hai vị tiểu huynh đệ đều ngồi đi, không cần khách khí.” Tạ Khung mỉm cười nói.

Diệp Thạch nhìn nụ cười trên mặt Tạ Khung, chỉ cảm thấy người này cười giống cáo già.

“Đa tạ tiền bối.” Mộ Thần kéo Diệp Thạch, tại trong sảnh ngồi xuống.

“Đây là phương thuốc Hướng Nguyên Đan.” Tạ Khung đem phương thuốc trên tay đưa cho Mộ Thần.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Tạ Khung đem phương thuốc trên tay đưa cho Mộ Thần, Tạ Khung như thế nào sẽ… Cái phương thuốc này, chẳng lẽ không phải cơ mật của công hội luyện dược sư cấp thấp sao?

“Đây là…” Mộ Thần nhăn mày.

“Không sai, đây là thời điểm ngươi giải đề tại công hội chúng ta, viết ra phương thuốc thay đổi Liệt Nguyên Đan, Liệt Nguyên Đan tuy rằng cũng có thể tăng nguyên lực, nhưng mà dễ tổn thương kinh mạch, cho nênkhông thể dùng thường xuyên.” Tạ Khung nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, Tạ Khung nói phương thuốc là của Mộ

Thần, còn quang minh chính đại đem phương thuốc đưa tới trước mặt Mộ

Thần khoe khoang.

“Xin lỗi, vốn là nên thương lượng một chút khi dùng dùng phương thuốc của ngươi, chỉ là vẫn luôn không thể liên hệ được với ngươi.” Tạ

https://thuviensach.vn

Khung áy náy nói.

Mộ Thần xấu hổ cười, nói: “Không có việc gì, ta chỉ là không rõ, nếu phương thuốc này là đúng, này không phải sẽ công bố ra ngoài sao?”

“Đềmà ngươi giải vẫnchưa qua kiểm tra, người ra đề mục chính là một vị trưởng lão trong công hội ta.” Tạ Khung giải thích.

Mộ Thần lập tức minh bạch, hắn giải đề, nhưng nếu như chưa qua kiểm tra, người bên ngoài sẽ không thấy được, nhưng người quản lý trong công hội lại có thể nhìn thấy, mặt trái a! Mặt trái, chỗ nào cũng có mặt trái, mệt cho hắn mới đầu vẫn còn nghĩ tốt cho công hội luyện dược sư cấp thấp.

“Hiện tại ta có hai phương án cho ngươi.” Tạ Khung nói.

Mộ Thần ngẩng đầu, hỏi: “Là gì?”

“Phương án thứ nhất là công hội bán Hướng Nguyên Đan, lúcthu vào ngươi sẽ có vài thành, một phương án khác đó là công hội ra năm mươi vạn nguyên thạch, mua đứt phương thuốc của ngươi.” Tạ Khung chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

“Ta lựa chọn bán đứt.” Mộ Thần không nghĩ ngợi nói.

Diệp Thạch sốt ruột nhìn Mộ Thần, mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mộ Thần, anh có biết tính toán hay không vậy!” Hướng Nguyên Đan đang nóng như vậy, thấy thế nào cũng đều là phân chia tiền mới tốt!

Mộ Thần bị Diệp Thạch nhìn chằm chằm, có chút chột dạ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

70. Chương 70: Nữ Pháo Hôi

“Vì sao? Ngươi hẳn là biết phân chia càng có lợi hơn.” Tạ Khung hơi không hiểu nhìn Mộ Thần, hỏi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Ta biết, nhưng mà ta hiện tại rất thiếu tiền, cần gấp nguyên thạch, tuy rằng phân chia có lợi, nhưng mà đến tay quá chậm.”

Diệp Thạch vẻ mặt đau khổ, Mộ Thần gia hỏa không kiên nhẫn này, thật sự là… Không thể nói lý!

Tạ Khung cười, có chút hiểu rõ: “Một khi đã như vậy, kia…”

“Chờ một chút.” Diệp Thạch vội vàng giương giọng nói.

Tạ Khung nhìn biểu tình xót ruột của Diệp Thạch, mỉm cười hỏi: “Vị

tiểu huynh đệ này, có chuyện gì không?”

Diệp Thạch đánh gãy hai người là do tâm huyết dâng trào, bị đại nhân vật như Tạ Khung nhìn chằm chằm, nhất thời có chút xẹp xuống.

“Năm mươi vạn quá ít, ít nhất sáu mươi vạn, giá hàng ở Hoàng đô quá mắc, căn bản không đủ xài.” Diệp Thạch thấp thỏm nhìn Tạ Khung, dồn dập nói.

“Được, sáu mươi vạn.” Tạ Khung cười cười, không để bụng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghe được lời của Tạ Khung, tâm tình hậm hực một trận, sáu mươi vạn hình như vẫn hơi ít! Y nên ra giá bảy mươi vạn mới đúng.

Thỏa thuận xong điều kiện, hai người tiến hành giao dịch, trong tay Mộ Thần lập tức nhiều thêm sáu mươi vạn nguyên thạch, bỗng cảm thấy thần thanh khí sảng.

Mộ Thần lôi kéo Diệp Thạch, đi ra ngoài, “Thạch Đầu, em thật lợi hại, em vừa mở miệng, chúng ta liền có thêm mười vạn nguyên thạch.”

Diệp Thạch không cho là đúng mà tặng cái xem thường, nói: “Mới mười vạn nguyên thạch mà thôi, nhìn hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, em nên thêm nhiều hơn mười vạn, a không, hai mươi vạn, cho dù là hai mươi vạn, hắn cũng có thể sẽ đáp ứng.”

Mộ Thần bất đắc dĩ cười, trấn an: “Được rồi, có thể nhiều hơn mười vạn đã rất tốt, đừng tham quá.”

“Anh không tức giận sao?” Diệp Thạch đánh giá Mộ Thần hỏi.

“Tức giận? Sao lại tức giận?” Mộ Thần không hiểu hỏi.

Diệp Thạch đương nhiên nói: “Người của công hội luyện dược sư cấp thấp chiếm lấy phương thuốc của anh! Nếu phương thuốc kia ở trên tay anh, chúng ta đây…”

“Kể cả hiện tại phương thuốc ở trên tay ta, cũng sớm hay muộn cũngphải giao ra, lấy năng lực hiện tại của ta, cũng không đủ để bảo vệ nó, huống hồ, phương thuốc nằm trong tay ta, cũng phát không huy tác dụng lắm, còn kiếm không nhiều được như vậy, kỳ thật, công hội luyện dược sư

cấp thấp nói ra cái giá này, đã là thập phần phúc hậu.” Mộ Thần vân đạm phong khinh nói.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Nói cũng đúng!”

https://thuviensach.vn

… …

Ngày hôm sau, tại công hội luyện dược sư cấp thấp.

“Nhược Phong, ngươi thật lợi hại, không ngờ lại có thể nghĩ đến việc dùng Khổ Mộc Diệp đi trung hoà độc tính của cây mun.” Tạ Đan Yên sùng bái nhìn Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong thản nhiên cười, nói: “Này cũng không có gì, ta chỉ

là đột nhiên linh quang chợt lóe, ngẫu nhiên mà thôi.”

“Nhược Phong, ngươi rất khiêm tốn, trên tay ta còn có mấy đơn thuốc cổ truyền bị thiếu hụt, vài trưởng lão trong công hội đều đang nghĩ biện pháp phục hồi như cũ, không biết, ngươi có hứng thú không?” Tạ Đan Yên chờ đợi nhìn Lam Nhược Phong, xấu hổ hỏi.

“Đương nhiên.” Lam Nhược Phong không nghĩ ngợi nói, danh môn quý nữ lại ân cần với hắn như vậy, tuy rằng Lam Nhược Phong đối Tạ Đan Yên vô ý, nhưng mà vẫn cực kỳ hưởng thụ.

Trang Du đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, trong con ngươi lộ ra vài phần chua chua.

Tạ Đan Yên trên mặt tươi cười như hoa cùng Lam Nhược Phong chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng thị uy nhìn Trang Du.

Trang Du bị Tạ Đan Yên thị uy như vậy, có chút thương xuân bi thu.

“Mộ Thần?” Nhìn thấy Mộ Thần đi tới, trong con ngươi Trang Du nhịn không được hiện lên vài phần kinh hỉ cùng kinh ngạc.

Lam Nhược Phong nhíu mày, theo ánh mắt Trang Du nhìn ra ngoài, không hiểu hỏi: “Mộ Thần sao lạiở đây?”

https://thuviensach.vn

“Hắn là khách khanh của công hội chúng ta, cho nên mới ở đây.”

Nghe được câu hỏi của Lam Nhược Phong, Tạ Đan Yên không nghĩ ngợi mà trả lời.

“Hắn là khách khanh của công hội các ngươi?” Công hội các ngươi lúc nào đã lựa chọn tiêu chuẩn khách khanh thấp như vậy, “Mộ Thần hắn chỉ là mộtluyện dược sư cấp một thôi! Hắn sao lại trở thành khách khanh của công hội các ngươi?” Gương mặt Lam Nhược Phong bình tĩnh, không hiểu hỏi.

“Luyện dược sư cấp một? Không phải đâu. Mộ Thần là luyện dược sư

cấp hai.” Tạ Đan Yên nói.

Lam Nhược Phong cau mày, không dám tin mà hỏi: “Hắn là luyện dược sư cấp hai?”

Tạ Đan Yên gật đầu, “Đúng vậy.”

Lam Nhược Phong nhíu lại mày, nói: “Kể cả hắn có là luyện dược sư

cấp hai, nhưng cũng không thể trở thành khách khanh củacông hội các ngươi đi.”

“Đúng là không sai, nhưng mà lúc trước hắn ở công hội trong Bích Thành, trong vòng một ngày trả lời hơn hai trăm đề được treo giải thưởng hơn một trăm nguyên thạch, hơn một trăm đề được chứng minh là đúng, Phó gia gia cảm thấy hắn là nhân tài, cho nên mới ngoại lệ để hắn làm khách khanh của công hội.” Tạ Đan Yên tùy tiện nói.

Thời điểm Mộ Thần tại Bích Thành chọn giải đề nặc danh, cho nên có rất ít người biết Mộ Thần là người giải đề kia, sợ Mộ Thần bị thế lực khác chú ý, việc này Phó Tổ Toàn cùng Tạ Khung đều ăn ý giấu diếm.

Tạ Khung cũng đã cảnh cáo Tạ Đan Yên đừng nói lung tung khắp nơi, nhưng mà Lam Nhược Phong vừa hỏi, Tạ Đan Yên lập tức đem dặn dò của https://thuviensach.vn

Tạ Khung vứt lên chín tầng mây.

“Không có khả năng! Lúc ta gặp được hắn ở Mặc Thành, hắn chỉ mới vừa trở thành luyện dược sư cấp một, dù sao mới có mấy tháng, làm sao hắn có thể trở nên lợi hại như vậy? Những cái đề đó, không phải nói là một luyện dược sư cao cấp đi ngang qua, tâm huyết dâng trào giải đáp sao?”

Lam Nhược Phong không cho là đúng nói.

Tạ Đan Yên cau mày, phối hợp Lam Nhược Phong nói: “Những cái đề

đó đều là trả lời nặc danh, nguyên thạch đều chảy vào trongthẻ nguyên thạch của Mộ Thần, kỳ thật ta cũng hoài nghi rằng những cái đề đó không phải là do Mộ Thần giải, có thể là Mộ Thần nghe được người khác nói đáp án, sau đó tại công hội chúng ta viết ra mà thôi.”

Lam Nhược Phong gật đầu: “Ta cảm thấy khả năng này khá lớn.”

Lam Nhược Phong híp mắt, Mộ Thần có thể trả lời ra nhiều đề như

vậy, chắc không có liên quan gì với Diệp Thạch đi, không nghe nói Khúc Khôn biết dược tề!

Tạ Đan Yên gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, Mộ Thần kia chỉ mới vừa thăng luyện dược sư cấp hai, nhưng mà trong các đề mà hắn trả lời, có rất nhiều đều là tri thức của luyện dược sư cao cấp, hơn nữa, sau khi hắn trả lời qua một lần, không còn xuất thủ nữa.”

“Như vậy xem ra, đích xác rất khả nghi!” Lam Nhược Phong nhăn mày nói.

Trang Du thở dài, ai oán nói: “Mộ Thần hắn chung quy đều thích đi một ít đường tắt, nhưng mà làm như vậy, tóm lại không phải là chính đạo!”

Tạ Đan Yên nhíu mày hỏi: “Ngươi quen biết Mộ Thần?”

Trang Du gật đầu, “Đúng vậy!”

https://thuviensach.vn

“Hắn rất thích lừa gạt… sao?” Tạ Đan Yên khẩn cấp hỏi tiếp.

Trang Du nhăn mày, bất đắc dĩ nói: “Hắn cũng không phải… Chỉ là, còn chưa chịu trưởng thành.”

Tạ Đan Yên híp mắt, tràn đầy chán ghét nói: “Thì ra hắn thật là một kẻ

lừa đảo.”

… … ôkìaôkìa

Mộ Thần cùng Diệp Thạch tâm huyết dâng trào đi vào Hoàng đô công hội luyện dược sư cấp thấp, thật trùng hợp lại gặp được Lam Nhược Phong cùng Trang Du.

Lam Nhược Phong nhìn thấy Diệp Thạch, cười nhạt hướng phía Mộ

Thần cùng Diệp Thạch đi tới, “Mộ thiếu, thật trùng hợp, lại gặp được các ngươi, các ngươi tìm được chỗ ở rồi sao?” đừngreupchứ

Mộ Thần gật đầu: “Tìm được.”

“Công hội luyện dược sư cung cấp cho chúng ta chỗ ở, miễn phí.”

Diệp Thạch có chút đắc ý nói.

Lam Nhược Phong hướng phía Tạ Đan Yên nhìn thoáng qua, Tạ Đan Yên khinh thường nhìn Mộ Thần, nói: “Mộ Thần, không quản ngươi là dùng biện pháp gì để lừa gạt ông nội của ta, làm cho hắn coi trọngngươi như vậy, nhưng mà, ngươi phải biết, giả không thể thành thật được!”

Mộ Thần: “…?”

Diệp Thạch: “…?”

“Ông nội của ngươi là ai?!” Diệp Thạch nhăn mày hỏi.

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên đen mặt, hừ lạnh một tiếng, nói: “Các ngươi không cần giả bộ hồ đồ, ông nội của ta là hội trưởng công hội, Tạ Khung.”

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, thì ra chính là vị cáo già đưa cái giá cải trắng mua phương thuốc của Mộ Thần, y vốn đang suy nghĩ, lão nhân kia đến tột cùng là người tốt hay không, nhìn bộ dáng của nha đầu Tạ Đan Yên kia, chỉ

biết lão nhân kia hơn phân nửa không phải là mặt hàng tốt đẹp gì.

“Mộ Thần, đi đường ngang ngõ tắt tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút chỗ tốt, nhưng là hậu hoạn vô cùng.” Trang Du nhìn Mộ Thần, thâm thúy nói.

Mộ Thần: “…?”

Diệp Thạch nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Trang Du, hỏi: “Ngươi đang nói gì đấy?”

Trang Du không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch, đối với đám người Tạ Đan Yên nói:

“Thực xin lỗi, chúng ta còn có việc, đi trước.”

Tạ Đan Yên lập tức che trước mặt Mộ Thần, hất cằm nói: “Mộ Thần, ngươi hiện tại vội vã như vậy đi là chột dạ sao?”

Mộ Thần cười cười, tính tình tốt nói: “Phải đó, ta chột dạ, rất chột dạ.”

Tạ Đan Yên cắn chặt răng: “Ta biết ngươi chỉ biết lừa gạt mà…”

“Tiểu thư quả nhiên thấu đáo.” Mộ Thần mỉm cười khen ngợi.

“Ngươi…” Tạ Đan Yên tức đến khó thở nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần không để ý tới Tạ Đan Yên, kéo Diệp Thạch đi ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đen mặt, lôi kéo Diệp Thạch đi tới phía trước, nghĩ, công hội luyện dược sư cấp thấp đã không thể ở lại, không ngờ cháu gái của Tạ

Khung lại là Tạ Đan Yên, trong truyện Tạ Đan Yên là một nữ pháo hôi khác, nàng vẫn luôn luyến mộ Lam Nhược Phong, làm rất nhiều việc vì Lam Nhược Phong, chỉ là, Lam Nhược Phong thủy chung đối nàng vô ý.

Tạ Đan Yên là cháu gái của Tạ Khung, hiện giờ nàng vì Lam Nhược Phong mà ghi hận mình, hắn vẫn nên tránh đi thì hơn, Tạ Khung rất yêu cháu gái kia.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, chúng ta dọn ra ngoài.”

Diệp Thạch có chút không muốn: “Đó là hàng miễn phí đó! Chẳng lẽ

anh sợ nữ nhân kia?”

Mộ Thần lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là nha đầu kia rất thân cận với Lam Nhược Phong và Trang Du, ta không muốn cùng hai người kia dây dưa không rõ, hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền, huống hồ

Thánh Tinh học viện sắp chiêu sinh.”

“Nói đúng, nói đúng, không thể thân cận cùng bọn họ, Lam Nhược Phong cùng Trang Du cho em cảm giác thật không tốt.” Nhắc tới hai người, trong lòng Diệp Thạch nhất thời có một cỗ chán ghét nói không nên lời.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

71. Chương 71: Giành Trước Một Bước

Mộ Thần cùng Diệp Thạch chân trước vừa từ trong công hội dọn ra ngoài, sau lưng Tạ Khung đã có được tin tức.

“Con xung đột với Mộ Thần?” Gương mặt Tạ Khung âm trầm, ngữ

khí không tốt hỏi Tạ Đan Yên.

Tạ Đan Yên ủy khuất nói: “Đúng là vậy!”

Tạ Khung bất đắc dĩ thở dài, hơi trách cứ nói: “Ta không phải đã nói với con rồi sao? Tư chất của Mộ Thần rấttốt, là một thiên tài khó có được, tương lai có khả năng sẽ nhất phi trùng thiên, con xung đột với hắn làm gì?”

Tạ Đan Yên tặng cái xem thường, khó chịu nói: “Ông nội, ngài bị tên Mộ Thần kia lừarồi, tên đó chỉ là một kẻ lừa đảo không học vấn không nghề nghiệp, căn bản không phải là thiên tài gì, ngay cả nhân tài cũng không tính ấy.”

“Con nói hắn là kẻ lừa đảo?” Tạ Khung nhíu mày hỏi.

Tạ Đan Yên gật đầu, thề son thề sắt nói: “Đúng vậy đó ông nội, chi tiết của Mộ Thần, con đều đãtìm hiểu rõ rang. Trước kia lúc hắn mười hai tuổi, lêu lổng suốt ngày, trêu hoa ghẹo nguyệt, chọi gà cưỡi ngựa, trừ bỏ

chính sự thì cái gì cũng làm. Một năm trước, hắn đột nhiên biết tiến tới, trở

thành luyện dược sư cấp một, sau đó cũng không biết có phải là gặp vận cứt https://thuviensach.vn

chó hay không, ba tháng trước, hắn chứng thực trở thành luyện dược sư cấp hai, thời gian hắn tiếp xúc với dược tề rất ngắn, trụ cột rất mỏng yếu, căn bản không thểtrả lời được những nan đề đó của công hội chúng ta, hắn khẳng định đã làm bừa!”

Tạ Khung cau mày âm thầm nghĩ, chẳng lẽ lời Tạ Đan Yên nói là sự

thật? Trước đấy Mộ Thần chọn không lấy phân chia, trực tiếp bán đứt, hình như hoàn toàn chứng minh điểm này…

“Thôi, Mộ Thần hắn đã dọn ra ngoài, thì cứ dọn ra đi.” Tạ Khung trở

nên thản nhiên, thiên tài trên đời này có rất nhiều, nhưng mà có thể trưởng thành lại ít, với lại, Tạ Đan Yên là cháu gái mà Tạ Khung kiêu ngạo, mà Mộ Thần quá lắm cũng chỉ là một ngoại nhân có chút thông minh, so sánh với hai người, tự nhiên là Tạ Đan Yên quan trọng hơn.

“Đúng rồi đó ông nội, nếu để cho người khác biết ngài coi trọng một kẻ lừa đảo như vậy, sẽ làm cho người ta chê cười.” Tạ Đan Yên bĩu môi nói.

Tạ Khung thở ra một hơi: “Được rồi, con đừng nói nữa.”

… …

“Mộ Thần, giờ anh có nhiều nguyên thạch như vậy, anh muốn làm gì?” Diệp Thạch nghiêng đầu, hưng trí bừng bừng hỏi.

Mộ Thần đương nhiên mà giơ tay lên nói: “Trước tiên đổi một cái nhẫn không gian đã, cái này có hơi nhỏ rồi.”

Diệp Thạch nhăn mặt nói: “Quá lãng phí, cái này còn có thể sử dụng mà…”

Mộ Thần không cho là đúng: “Sao thế được? Đầu tư cái này là cần thiết, khi đi dã ngoại, bởi vì nhẫn của chúng ta không đủ lớn, rất nhiều đồ

https://thuviensach.vn

vật không thể không từ bỏ, lãng phí không ít đâu.”

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, mặc dù lãng phí không ít, nhưng mà, vài thứ

kia đều là hàng bồi tiền.

“Đi thôi, về sau chờ ta mua một cái nhẫn lớn hơn, cái trên tay ta sẽ để

lại cho em.” Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch nghe được lời của Mộ Thần, kinh hỉ, “Thật? Mộ Thần, anh thật tốt.”

Giá hàng ở đế đô rất mắc, nhưng mà không phải tất cả hàng hoá đều mắc, nói thí dụ như nhẫn không gian, nó ở Mặc Thành là vật hiếm lạ, rất khó mua được, nhưng tại đế đô cũng chỉ là đồ vật thông thường, chỉ cần là cửa hàng lớn một chút thì đều có bán. Mộ Thần lấy mười vạn nguyên thạch mua một chiếc nhẫn không gian sáu thước vuông, giá cả so với cái ban đầu kia mắc gấp đôi, không gian lại lớn gấp năm.

Sau khi mua nhẫn không gian, Mộ Thần lại mua không ít linh thảo.

Đoạn thời gian trước, vì phải chạy đi gấp, Mộ Thần đã thật lâu không luyện đan, hiện tại nhàn rỗi, Mộ Thần tính toán luyện tập một chút, tránh cho tay nghề đi xuống.

… …

“Cửa hàng Ảnh Nguyệt.” Diệp Thạch đứng ở trước một cửa hàng, ngừng lại, trong con ngươi hiện lên khí tức khác thường.

Mộ Thần không hiểu nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Thạch cau mày, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy bên trong có gì đó hấp dẫn em.”

https://thuviensach.vn

Đầu óc Mộ Thần nhanh chóng vận chuyển. Trong truyện Diệp Thạch từng nhìn trúng một viên mặc thạch không thu hút tại một cửa hàng, lúc ấy Trang Du cũng có mặt, cũng thích viên mặc thạch kia, hai người cơ hồ

đồng thời nói muốn mua, lúc này xung đột bạo phát, chiến lực của một mình Trang Du chắc chắn là không thể làm gì, nhưng lúc ấy bên cạnh hắn là chính công Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu giúp đỡ Trang Du nháo cùng Diệp Thạch, một mình Diệp Thạch tất nhiên không thể là đối thủ của hai nhân vật chính, chủ quán đi ra hoà giải, đưa ra giá cao, Lục Nghiêu tài đại khí thô, Diệp Thạch rất nhanh bị áp chế.

Sau đó chứng minh, viên mặc thạch kia thực tế là yêu hạch của một con yêu thú cấp năm phong hoá mà thành, khó có được chính là, khối yêu hạch này trải qua năm tháng dài lâu, đại bộ phận năng lượng bên trong đều xói mòn, nhưng năng lượng dư lại lại trở nên dị thường ôn hòa, phi thường dễ hấp thu, Trang Du cùng Lục Nghiêu thay phiên sử dụng khối yêu hạch kia, thực lực thăng một mảng lớn.

“Thế vào xem đi, nhìn trúng cái gì thì mua, chúng ta hiện tại cũng không thiếu nguyên thạch.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào trong cửa hàng, không ngoài sở liệu của Mộ Thần, Diệp Thạch quả nhiên nhìn trúng một viên mặc thạch,

“Chính là cái này. Ba vạn nguyên thạch?Mắc quá trời!”

“Không mắc, một viên mới chỉ ba vạn nguyên thạch.” Mộ Thần không nói hai lời, mua luôn ba khối mặc thạch, kỳ thật Diệp Thạch chỉ nhìn trúng một khối trong đó, nhưng Mộ Thần sợ có gì ngoài ý muốn xuất hiện, cũng để che dấu tai mắt người khác, mua luôn cả ba viên mặc thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn bộ dáng Mộ Thần tài đại khí thô, tâm tình không khỏi có chút bất ổn, “Mộ Thần, anh như vậy có được không? Có thể em cảm giác sai, ngay cả mặc thạch dùng làm gì em cũng không biết.”

Mộ Thần nở nụ cười: “Không sao.” Vì yêu hạch của yêu thú cấp năm, mạo hiểm một chút vẫn đáng giá, yêu thú cấp năm chính là tương đương với cao thủ cấp bậc võ vương đó! Cao thủ cấp bậc võ vương ở Huyền Phong đế quốc chỉ có vài người thôi, thứ này rất có giá trị, không dưới mấy trăm vạn nguyên thạch đâu.

“Mộ thiếu gia, đây là đồ vật của ngài.” Quản sự trong cửa hàng giao dịch mặc thạch với Mộ Thần.

Mộ Thần chân trước nhận vật phẩm, sau lưng một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc truyền tới.

“Mộ Thần, chàng mua cái gì vậy?” Thanh âm của Trang Du từ phía sau lưng truyền tới.

Mộ Thần âm thầm may mắn, vốn thương phẩm trong điếm cho dù là đã yết giá, vẫn có thể mặc cả, nhưng sợ Trang Du đột nhiên đi đến, biểu hiện của Mộ Thần rất giống nhà giàu mới nổi, hiện giờ chứng minh hắn lựa chọn quả nhiên là đúng.

“Không có gì.” Mộ Thần muốn giấu mặc thạch, nhưng đồ vật trong hộp vẫn bị Trang Du thấy được.

“Ôi, mặc thạch thật xinh đẹp! Mộ Thần ca ca, chàng tặng cho emviên mặc thạch ở giữa đượckhông?” Thanh âm Trang Du mềm mềm nói.

Trang Du mở to mắt chờ đợi nhìn Mộ Thần, hắn cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy viên mặc thạch kia đã cảm thấy muốn có cho bằng được.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cau mày từ chối: “Không được, thứ này là ta tốn giá cao để

mua, không thể cho ngươi.”

Trang Du ủy khuất nhìn Mộ Thần, “Mộ Thần ca ca, rốt cuộc là chàng xảy ra chuyện gì, chàng trước kia từng nói, cái gì chàng cũng có thể cho em, hiện tại em chỉ muốn một viên đá, chàng lại không cho.”

Mộ Thần ném hộp vào nhẫn không gian, bất vi sở động nói: “Dù sao cũng không được.”

Vẻ mặt Trang Du muốn khóc nhìn Mộ Thần, Mộ Thần bị Trang Du nhìn chăm chú mà cả người nổi da gà.

“Mộ Thần, chúng ta đi thôi.” Diệp Thạch kéo tay Mộ Thần nói.

Lam Nhược Phong ngăn cản Mộ Thần, “Mộ Thần, tốt xấu gì trước kia ngươi cũng từng yêu Trang Du, ngươi làm như vậy mà coi được à?”

Mộ Thần nghiến răng nói: “Đó đều là chuyện đã qua, hiện tại ta không có chút quan hệ nào với hắn cả!”

“Mộ Thần, tình cảm chân chính cũng không nhất định phải có được, chân chính thích, là chỉ cần nhìn người mình thích hạnh phúc là tốt rồi, ngươi bởi vì Trang Du không thích ngươi, liền ghi hận em ấy, đây không phải là tình yêu chân chính.” Lam Nhược Phong thấm thía nói.

Mộ Thần nâng mắt, không kiên nhẫn nói: “Lam thiếu, ngươi nói đúng, ngươi nói phi thường đúng, sự thật chứng minh, ta đối với hắn không phải là tình cảm chân chính.”

“Ngươi sao có thể như vậy.” Lam Nhược Phong bất mãn nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Mộ Thần không để bụng nói: “Ta chính là như vậy đấy.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi… Ngươi sao lại không lễ phép như vậy!” Tạ Đan Yên nguyên bản đứng bên cạnh xem cuộc vui, giờ có chút lo lắng, thấy thái độ của Mộ

Thần đối với Lam Nhược Phong không tốt, bất mãn xen mồm vào nói.

Mộ Thần lười cùng mấy người này gây chuyện, không nói gì, trực tiếp rời đi.

Tạ Đan Yên nhìn bóng dáng Mộ Thần đi xa, ghét bỏ nhăn lại mày,

“Hắn đã dọn ra khỏi công hội chúng ta, nghĩ chắc là hắn biết trình độ của hắn bị bại lộ, không mặt mũi ở lại trongcông hội chúng ta, không ngờ ông nội lại nhìn trúng một người không bản lĩnh như vậy, còn là người không có phong độ, thật sự là… quá ngạc nhiên.”

Lam Nhược Phong nhìn bóng dáng Mộ Thần như có điều suy nghĩ, hắn ngăn Mộ Thần lại, không phải đơn thuần chỉ muốn ra mặt cho Trang Du.

Trang Du trời sinh có linh nhãn, có thể cảm giác rất nhiều vật bề ngoài bình thường, thực chất lại là bảo vật phi thường trân quý, chính bản thân Trang Du kỳ thật cũng không rõ lắm là mình có bản lĩnh như vậy, Lam Nhược Phong được Trang Du chỉ dẫn, mua được vài món đồ có trọng dụng.

Lam Nhược Phong siết tay, lần thứ hai trong lòng dâng lên một loại cảm giác bảo vật bị Mộ Thần đoạt đi, nếu không phải Hoàng đô thủ vệ sâm nghiêm, thế lực Lam gia ở Hoàng đô rất bạc nhược, Lam Nhược Phong thật muốn tìm tiền bối trong gia tộc đánh cướp Mộ Thần.

Trang Du nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong lòng có loại cảm giác trống rỗng.

Trang Du ai oán cúi đầu, “Tại sao Diệp Thạch cứ vẫn luôn như thế

này, vẫn luôn đoạt mọi thứvới em.”

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong an ủi: “Được rồi A Du, em đừng thương tâm, dù sao cũng chỉ là một tảng đá mà thôi.”

Tạ Đan Yên tại một bên nhìn, cau mày, cái tên Trang Du này thật quái lạ, rõ ràng là Mộ Thần không nguyện ý tặng mặc thạch cho hắn, thế mà hắn lại đem sự tình đổ lên đầu Diệp Thạch, mà Lam Nhược Phong cũng kỳ

quái, bình thường là một người rất khôn khéo, gặp được sự tình liên quan tới Trang Du lại trở nên hoang đường, tên Trang Du này thật đúng là một con hồ ly tinh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

72. Chương 72: Học Viện Chiêu Sinh

Diệp Thạch đi dọc đường, trong lòng có một loại cảm giác quái dị, cảm giác kia thật giống như là đoạt lại đồ vật nguyên bản thuộc về mình.

Mộ Thần nhìn biểu tình Diệp Thạch như thế, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là viên mặc thạch vừa rồi Trang Du nhìn trúng kia, vừa vặn cũng là viên mà em nhìn trúng.” Diệp Thạch mê mang nói, y cùng Trang Du tựa hồ mỗi lần đều có thể đụng nhau.

“Ánh mắt của em thực tốt, viên mặc thạch kia hẳn không phải là mặc thạch phổ thông, mà có huyền cơ khác, cho nên phản ứng của Trang Du mới có thể như vậy.” Mộ Thần thản nhiên giải thích.

Diệp Thạch sửng sốt, quay đầu nhìn Mộ Thần, như có điều suy nghĩ

mà hỏi: “Anh đã sớm biết?” Cho nên, lúc mua mặc thạch mới có thể sảng khoái như vậy.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy, lúc ta nhìn thấy viên mặc thạch kia, đã cảm thấy nórất kỳ dị, ta là luyện dược sư, linh hồn lực tương đối cường hãn, cảm giác cũng tương đối sắc bén.” Trên thực tế, một chút cảm giác Mộ

Thần cũng không có, nếu Mộ Thần có cảm giác như vậy, thì cũng không tới phiên Diệp Thạch cùng Trang Du đến sửa mái nhà dột, cái thứ ánh sáng của nhân vật chính này, không phải là ai cũng có thể có.

https://thuviensach.vn

“Vậy sao anh lại mua baviên? Chỉ có một viên cho cảm giác tương đối quái lạ mà thôi.” Diệp Thạch không hiểu.

Mộ Thần sáng lạn cười với Diệp Thạch, trả lời: “Tất nhiên là để che dấu tai mắt người khác.”

Diệp Thạch ngớ ra, sau đó áy náy nói: “Mộ Thần, thực xin lỗi, là em hiểu lầm anh, em còn tưởng rằng anh có nguyên thạch nên muốnphung phí.”

Mộ Thần cũng không để bụng, cười: “Không sao, ta sẽcho là em đang khen diễn xuất của ta tốt.”

“Trang Du kia cho em cảm giác giống như là địch nhân khắc tinh với em vậy, vừa rồi nếu như anh trả tiền chậm một bước, không biết sẽ như thế

nào đâu!” Diệp Thạch thở ra một hơi, lắc đầu nói.

Mộ Thần híp mắt, nếu vừa rồi mình chậm một bước, kế tiếp hẳn là Lam Nhược Phong sẽ cùng mình tranh giành, cái đó có thể không còn là việc chỉ dùng hơn chín vạn nguyên thạch mua ba viên mặc thạch.

Thái độ vừa rồi của Lam Nhược Phong rõ ràng có vấn đề, hắn giống như cũng biết viên mặc thạch này không đơn giản.

Trong truyện, Trang Du có thiên sinh linh nhãn, giúp đỡ vài tên chính quy công nhặt được không ít hàng tốt. Trang Du hiện tại đã theo Lam Nhược Phong lâu như vậy, Lam Nhược Phong hẳn là cũng thu hoạch không ít chỗ tốt trên người Trang Du, vừa rồi Lam Nhược Phong ra mặt vì Trang Du, có lẽ không đơn thuần chỉ là lấy lòng Trang Du, mà là…

Mộ Thần vẫn luôn có suy nghĩ, nếu như Trang Du không có bản lĩnh thiên sinh linh nhãn, không chừng sẽ không giữ được mấy chính quy công kia, mấy chính quy công kia cũng chưa chắc là thật sự thích Trang Du, có lẽ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

https://thuviensach.vn

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch không trở về công hội luyện dược sư cấp thấp nữa, Mộ Thần bỏ tiền ra thuê một tu luyện thất trong Hoàng đô, một ngày hai ngàn nguyên thạch, tuy mắc một chút, nhưng độ bảo mật của tu luyện thất rất cao, có làm gì bên trong thì ngoại nhân cũng không biết được.

Mộ Thần đến tu luyện thất, cứ dựa theo tác giả ghi lại trong truyện, mua linh thảo, điều phối thành Dung Hỏa Dịch, sau đó bỏ viên “mặc thạch”

kia vào, vật chất ở mặt ngoài “mặc thạch” rất nhanh tan rã, lộ ra tướng mạo vốn có.

“Thật xinh đẹp!” Diệp Thạch nhìn yêu hạch trong tay Mộ Thần, nhịn không được thổn thức.

“Em nắm một chút thử đi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch một trảo giữ chặt yêu hạch, một dòng linh lực ôn hòa chảy vào trong thân thể Diệp Thạch, Diệp Thạch kích động khuôn mặt ửng hồng.

Mộ Thần phong bế tu luyện thất, cùng Diệp Thạch thay phiên sử dụng yêu hạch tăng lên thực lực.

… …

Ngoài cửa Thánh Tinh học viện, người đông nghìn nghịt.

Các thiếu niên ưu tú nhất ở Huyền Phong đế quốc đều tập trung ở tại nơi này.

Bích Lâm cau mày nói: “VịThất hoàng tử vừa nãyhình như mới mười bốn tuổi đã là võ sư hai sao.”

Thủy Thiên Thành cau mày, trong lòng thầm cười khổ, sau khi tiến vào Hoàng đô, thấy người sau còn ưu tú hơn người trước, Thủy Thiên https://thuviensach.vn

Thành ẩn ẩn có dự cảm không tốt, giờ phút này, loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt.

Sắc mặt Mộ Hồng có chút ảm đạm, hắn vẫn luôn cho rằng thực lực võ giả bốn sao của mình cũng đã coi như mạnh rồi, đến lúc này mới phát hiện, hắn cái gì cũng không phải.

Trần Việt Thiên cúi đầu, không nói được một lời, sắc mặt cũng không thể nào tốt được.

“Lần này, mấy người chúng ta sợ là tới không công.” Bích Lâm thở

dài.

“Những người này rốt cuộc tu luyện như thế nào, tại sao có thể lợi hại như vậy!” Trần Việt Thiên cau mày, không hiểu.

Tiền Đông Đình cười, không để tâm mà nói: “Các ngươi cũng đừng ủ

rũ, thiếu niên của các đại gia tộc ở đế đô từ nhỏ đã được ngâm dược dục rèn luyện gân cốt, bọn họ tu luyện sớm hơn so với các ngươi, công pháp tu luyện cũng cao hơnso với các ngươi một cấp, thậm chí vài cấp.”

“Nguyên thạch mà một năm các ngươi được dùng, có lẽ chỉ là tiền tiêu vặt một tháng của đệ tửcác đại gia tộc ở đế đô, các ngươi khởi bước không giống, đương nhiên cùng những người này sẽ có chênh lệch, tu luyện mà muốn lấy được thành tựu thì tài nguyên, cơ duyên, tư chất, một thứ cũng không thể thiếu.”

Tiền Đông Đình thản nhiên cười, sau đó lại thở dài nói: “Khi so sánh cùng những người này, việc các ngươi có thể làm chỉ có càng khắc khổ

hơn, nhưng mà trên thực tế, thiếu niên của các đại gia tộc ở đế đô từ nhỏ đã phải cạnh tranh kịch liệt hơn so các ngươi, độ chuyên chú trong tu luyện vượt xa các ngươi.”

https://thuviensach.vn

“Lần này đi ra, ta mới biết được trước kia ta có bao nhiêu ếch ngồi đáy giếng, sau khi về lại gia tộc, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện!” Trần Việt Thiên cắn răng nói.

Tiền Đông Đình cười nói: “Có lẽ trưởng bối trong gia tộc các ngươi cũng không có trông cậy vào việc các ngươi được tuyển, cho các ngươi đi ra, có thể là muốn cho các ngươi biếtnhìn xa trông rộng thêm.”

Trần Việt Thiên giật mình nhớ tới lời trước khi đi ông nội đã nói cho mình, lúc ấy, Trần Việt Thiên cảm thấy thái độ của ông nội quá mức tiêu cực, hắn còn chưa thử mà ông nội giống như đã nhận định hắn không có khả năng thành công, hiện tại nhớ tới, ông nội kỳ thật là dụng tâm lương khổ!

“Kỳ quái! Mộ Thần với Diệp Thạch hình như còn chưa tới.” Bích Lâm nói thầm.

“Ừ, phải nhỉ?” Trần Việt Thiên cũng kinh ngạc.

“Mộ Thần và Diệp Thạch đang làm cái gì vậy? Lấy thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ thông qua.” Bích Lâm nói.

Thủy Thiên Thành như có điều suy nghĩ: “Bọn họ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không?”

“Mộ Thần không phải là khách khanh của công hội luyện dược sư cấp thấp sao? Hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì được!” Trần Việt Thiên không cho là đúng, nói.

Thủy Thiên Thành nhăn mày: “Kỳ thật ta có nghe nói, Mộ Thần tựa hồ có xung đột cùng cháu gái hội trưởng của công hội luyện dược sư cấp thấp là Tạ Đan Yên, Mộ Thần với Diệp Thạch đã dọn khỏi công hội luyện dược sư cấp thấp rồi.”

https://thuviensach.vn

Trần Việt Thiên kinh ngạc: “Hắn xung đột với Tạ Đan Yên? Vì sao?”

Thủy Thiên Thành nhún vai: “Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói là xung đột.”

… …

Diệp Vũ đứng ở gần đó, sắc mặt tái nhợt. Trước khi đi Diệp Tầm cho Diệp Minh năm vạn nguyên thạch, mẫu thân của Diệp Vũ cũng cho Diệp Vũ vốn riêng là hai vạn nguyên thạch, Diệp Vũ vẫn tưởng rằng nhiều nguyên thạch như vậy sẽ đủ dùng đến ngày chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, kết quả chứng minh hắn sai vô cùng.

Giá hàng ở đế đô mắc kinh người, một chút nguyên thạch trong tay bọn họ căn bản là không đủ dùng, trong đế đô tàng long ngọa hổ, tùy tiện một người cũng có thể giết chết bọn họ.

Ngày đầu tiên Diệp Vũ đến đế đô, liền xảy ra xung đột với một thiếu niên trong đế đô, sau đó bị người ta hung hăng thu thập, Diệp Vũ lập tức yên tĩnh không ít.

Khi còn ở trong Diệp gia, hắn là Diệp gia thiếu gia, người trong thành đều sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, nhưng mà tại Hoàng đô, hắn chỉ là một con kiến, bị người đánh, còn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười mà chịu tội, Diệp Vũ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị ủy khuất như thế.

Diệp Dung lo lắng nói: “Làm sao đây, những người đó hình như rất lợi hại!”

Mấy ngày này bọn họ quả thực nghèo túng, không tìm được chỗ ở, chỉ

có thể ăn ngủ đầu đường, người dân ở đế đô đều rất cao cao tại thượng, ánh mắt của những người đó nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn ăn mày.

https://thuviensach.vn

Diệp Thừa cắn chặt răng, âm thầm hối hận, sớm biết như vậy hắn không nên kêu cha mẹ đoạt thư chiêu sinh này cho mình, hắn căn bản khảo thí không nổi, lại bỗng dưng chịu nhiều tội như vậy.

Diệp Vũ cắn răng nói: “Nghe nói, việc chiêu sinh này không chỉ nhìn thực lực, còn phảinhìn tư chất.”

Diệp Dung khẽ thở dài, tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà Diệp Dung cũng biết, lấy trình độ của bọn họ thì chỉ sợ rất khó tuyển vào được, nếu tuyển không vào, bọn họ làm sao có thể trở về đây! Trên đường đi tới, nguyên thạch mà phụ thân đưa cho bọn họ đều đã tiêu xài phung phí hết rồi.

“Diệp Thạch thiếu gia còn chưa tới.” Diệp Minh nhíu mày nói.

“Có lẽ nó trên đường đã xảy ra chuyện gì, tới không được.” Diệp Dung híp mắt, ác độc nói.

“Hẳn là không đến mức đó.” Diệp Minh lắc đầu.

Đến hoàng đô, Diệp Minh đã triệt để minh bạch, Diệp Tầm trông cậy vào ba tử nữ này của hắn có thể gia nhập Thánh Tinh học viện để thay đổi vận mệnh Diệp gia, khả năng đó thật sự cực kỳ bé nhỏ, tương lai của Diệp gia hơn phân nửa đặt ở trên người Diệp Thạch, ở trên người một nhi tử mà không được Diệp Tầm yêu thích.

Trình Uyển Bạch đứng trong đám người, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua lại trên người một đám thiếu niên.

“Uyển Bạch, ngươi đang tìm cái gì?” Tạ Đan Yên hỏi.

Trình Uyển Bạch nhíu mày nói: “Ta đang tìm một thiếu niên tên là Mộ

Thần, ngươi cónhận thức không? Hắn là luyện dược sư rất có tài hoa.”

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên liếc mắt xem thường: “Ngươi làm sao biết được kẻ lừa đảo kia?”

“Kẻ lừa đảo?” Trình Uyển Bạch nhíu mày hỏi.

Tạ Đan Yên gật đầu: “Đúng vậy! Hắn lừa ông nội ta sáu mươi vạn nguyên thạch, sau đó trốn đi, ta thấy, hắn hơn phân nửa là được tiền liền lẩn trốn.”

Trình Uyển Bạch lắc đầu: “Tuy rằng ta không biết tại sao ngươi lại nói như vậy, nhưng mà ta cảm thấy Mộ Thần không giống loại người như thế, thuật luyện đan của hắn xác thực rất tốt.”

“Uyển Bạch, ta biết ánh mắt của ngươi tốt, nhưng mà lần này, ngươi chỉ sợ đã nhìn nhầm.” Tạ Đan Yên lắc đầu nói.

Trình Uyển Bạch không phủ nhận, chỉ cười, cũng không nói thêm gì, Tạ Đan Yên đã coi trọng Lam Nhược Phong, những nam tử khác hoàn toàn không lọt mắt nàng, cho dù Mộ Thần ưu tú hơn nữa thì nàng cũng sẽ không nhìn tới.

… …

“Nhanh, nhanh, nhanh!” Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch, bay phía trước Diệp Thạch.

Diệp Thạch bay nhanh, di động hai chân, gắt gao chạy theo phía sau Mộ Thần.

Hai người thục mạng chạy, thở hổn hển, rốt cục đuổi kịp trước lúc báo danh chấm dứt.

“Thế mà giờ mới đến, cũng quá không coi trọng chuyệnchiêu sinh, cái thái độ này còn muốn thông qua khảo hạch, nằm mơ!” Một nữ tử diện mạo https://thuviensach.vn

diễm lệ, xem thường nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, nói.

Diệp Thạch mặt đỏ lên, y cũng không muốn như vậy, nhưng mà, dùng yêu hạch tu luyện thật sự là quá thư thái, thoải mái làm y quên luôn thời gian, một lòng một dạ sa vào trong tu luyện, Mộ Thần cũng thế, lúc hai người lấy lại tinh thần, thời gian đã qua nhanh.

“Ngô Duyệt lão sư, lần này ngươi đã nhìn nhầm, hai người này đều là võ sư, tư chất xác thực không tồi.” Bên cạnh Ngô Duyệt, Nhan Lập hơi chút thưởng thức nhìn hai người, nói đỡ.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch cảm kích nhìn qua nam tử nọ.

Ngô Duyệt nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, bĩu môi nói: “Thực lực mạnh thì có ích lợi gì, quỷ biết được hai người này là dùng biện pháp gì tăng lên tới thực lực như bây giờ, có lẽ tiềm lực đều cạn kiệt rồi.”

Nhan Lập bất đắc dĩ nói: “Ngô Duyệt đạo sư, trụ cột của hai thiếu niên này vẫn rất vững chắc.”

Ngô Duyệt đánh giá hai người, cười lạnh một tiếng: “Hai người các ngươi đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú mà có thể làm bộ làm tịch, ở

Thánh Tinh học viện, có rất nhiều ngườicó thiên phú cao, thực lực mạnh hơn so với các ngươi.”

Mộ Thần nhăn chặt mày, thầm nghĩ, nhất định là nữ nhân này đang tới thời kỳ mãn kinh, đúng là nóng nảy.

Diệp Thạch không cam lòng cắn chặt răng, nhưng cũng không nói gì.

Nhan Lập đánh giá hai người, nói: “Nhìn bộ dáng của hai người các ngươi, hẳn là vừa mới mới thăng cấp, sau khi thăng cấp liền vội vàng chạy tới, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa phải tiến hành trắc nghiệm.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vội vàng kéo Diệp Thạch gật đầu với Nhan Lập: “Đa tạ đạo sư.”

Ngô Duyệt hừ lạnh một tiếng: “Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Nhan Lập bất đắc dĩ cười, Ngô Duyệt có một nhi tử là Ngô Chiến, tư

chất không tồi, là đệ tử của Thánh Tinh học viện, mười sáu tuổi đã là võ sĩ

hai sao. Ngô Duyệt luôn lấy con mình làm vinh hạnh, giờ nhìn thấy hai thiếu niên có tư chất tốt hơn so với con mình, rồi lại là xuất thân bình thường, chung quy là thích nói hai câu.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

73. Chương 73: Thí Nghiệm Tư Chất

“Hai người các ngươi thăng cấp võ sư?” Một thanh âm kinh ngạc truyền tới.

Mộ Thần theo tiếng nhìn lại, thấy được Lam Nhược Phong sắc mặt phức tạp, Trang Du đứng ở bên cạnh Lam Nhược Phong, có chút đau thương nhìn Mộ Thần.

“Nhưnhau, như nhau.” Mộ Thần nhìn Lam Nhược Phong, tâm tình hậm hực nói.

Nhân vật chính quả là nhân vật chính, không phải là người pháo hôi có thể dễ dàng vượt qua, cho dù hắn đã đoạt đi dị hỏa của Lam Nhược Phong cùng mặc thạch của Trang Du, hai người kia vẫn biểu hiện đoạt mắt như

trước.

Nhưng mà, cũng may là hắn đã đoạt dị hỏa cùng mặc thạch, bằng không, hiện tại hắn không chừng đã bị Lam Nhược Phong cùng Trang Du vứt đến mấy con phố rồi.

Lam Nhược Phong híp mắt, hắn thăng cấp võ sư là nhờ dùng mấy thứ

linh vật mà lúc trước Trang Du ngẫu nhiên phát hiện ra, còn có tiền bối trong gia tộc trợ giúp. Vậy mà Mộ Thần này, lại ở dưới tình huống như thế

mà vẫn đuổi kịp, hai người có thể thăng cấp võ sư, nhất định không thoát khỏi liên quan với viên mặc thạch kia.

https://thuviensach.vn

Sớm biết mặc thạch trân quý như thế, kể cả mạo hiểm, hắn cũng phải nhờ trưởng bối trong gia tộc đoạt tới, vật trân quý như thế, Mộ Thần căn bản không xứng có được.

“Mộ Thần, nhìn chàng thật không giống lúc trước.” Trang Du nhìn Mộ

Thần, suy tư một hồi nói.

Mộ Thần âm thầm liếc mắt xem thường, thiếu niên à, ngươi rốt cục cũng phát hiện lão tử không giống trước sao? Lão tử đã không giống từ lâu rồi.

“Thật cao hứng, Trang Du thiếu gia, ngươi rốt cục nhận thức được điểm này.” Mộ Thần vui mừng nói.

Trang Du thở dài: “Nếu chàng trước kia có một nửa lòng cầu tiến như

hiện tại, khi đó em cũng không đến mức lãnh đạm với chàng như vậy.”

Mộ Thần: “…” Đây là tiết tấu không rõ ràng gì vậy chài?!

Diệp Thạch cố gắng áp chế sát khí trong lòng, kéo tay Mộ Thần nói:

“Mộ Thần, em vẫn chưa quen thuộc việc chiêu sinh, chúng ta đi tới chỗ

khác xem xét đi.”

Mộ Thần như trút được gánh nặng mà nói: “Được! Xin lỗi nha hai vị, xin lỗi không tiếp được.”

Mộ Thần cúi đầu, Lam Nhược Phong hiện tại vẫn ưu tú như trước, nhưng mà lại không nghịch thiên giống như trong truyện. Trong Thánh Tinh học viện cao thủ nhiều như mây, mất đi dị hỏa, mị lực của Lam Nhược Phong ít nhất sẽ suy yếu một nửa, cũng không biết, Lam Nhược Phong như

vậy có thể giữ lại vị Trang Du hoa hoa hồ điệp này trong tay hay không.

Nhân vật chính thụ là bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản, từ thời điểm Trang Du đi tới, Mộ Thần phát hiện ánh mắt của rất nhiều người đều https://thuviensach.vn

dừng ở trên người Trang Du.

… …

Diệp Minh nhìn phương hướng Diệp Thạch cùng Mộ Thần, trong lòng không khỏi tràn đầy khiếp sợ.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đứng ở một bên điều tức, tuy rằng hai người đều rất khiêm tốn, nhưng thực lực của hai người vẫn hấp dẫn không ít tầm mắt.

Tuy các thiếu niên đến Thánh Tinh học viện tham gia khảo hạch không thiếu võ giả bảy sao, tám sao và chín sao, nhưng thực lực đến võ sư

lại chỉ có ít ỏi vài người.

Diệp Vũ nhìn bộ dáng Diệp Thạch mặt mày hồng hào, trong lòng không khỏi ghen tị, bộ dạng này của Diệp Thạch, vừa thấy đã biết ngay sống không tồi, nghĩ đến hắn hiện giờ nghèo túng, Diệp Thạch lại sống tiêu sái như thế, trong lòng Diệp Vũ có chút khó chịu.

Diệp Dung cau mày, thanh âm run run nói: “Bọn họ hình như đang nói, Mộ Thần vàDiệp Thạch là võ sư?”

Diệp Thừa cắn răng: “Điều này sao có thể.Lần trước chúng ta gặp được bọn họ, Diệp Thạch là võ giả bảy sao, Mộ Thần mới là võ giả năm sao, lúc này mới mấy tháng chứ,hai người bọn họ làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy.Phụ thân chính là dừng tại cảnh giới võ giả chín sao vài năm, mới thăng cấp lên được võ sư.”

Diệp Minh ngẫm nghĩ một chút, hâm mộ nói: “Ta nghĩ, hẳn là hai bọn họ có kỳ ngộ gì đó.”

… …

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần cùng Diệp Thạch đến rồi, hai người bọn họ còn thật biết thời gian xuất hiện, thêm một hồi thì sẽ không thể khảo hạch.” Bích Lâm chớp chớp mắt nói.

“Hai người bọn họ, thế mà đều là võ sư.” Tiền Đông Đình híp mắt, nhìn phương hướng Mộ Thần cùng Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên dị

thường.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đến, hấp dẫn không ít tầm mắt, không ít người chú ý tới hai người.

Tiền Đông Đình ngẫm nghĩ một chút, đi tới hướng Mộ Thần và Diệp Thạch đang đứng, đám người Bích Lâm hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo.

“Mộ thiếu, Diệp thiếu, lại gặp mặt.” Tiền Đông Đình nói với hai người.

“Bái kiến Tiền tiền bối.” Mộ Thần, Diệp Thạch cung kính chào Tiền Đông Đình.

“Mộ thiếu và Diệp thiếu quá khách khí, hai vị tuổi trẻ như thế mà đã là võ sư, muốn thông qua thí nghiệm của Thánh Tinh học viện chắc là chuyện dễ dàng, Mộ Viễn Phong Mộ Nhị gia nếu biết tình huống hiện giờ của hai vị, nhất định sẽ rất cao hứng.” Tiền Đông Đình cười nói.

Mộ Thần cười: “Tiền bối quá khen.”

“Ta thấy hai vị vội vội vàng vàng đến, hẳn là đối với việcThánh Tinh học viện chiêu sinh còn không rõ lắm đi, nếu hai vị không chê thì ta có thể

giải thích cho hai vị.” Tiền Đông Đình mỉm cười.

Mộ Thần vội nói: “Như thế làm phiền tiền bối.”

https://thuviensach.vn

Mộ Hồng nhìn Tiền Đông Đình, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng từng hỏi Tiền Đông Đình về việc chiêu sinh, nhưng Tiền Đông Đình đều biểu hiện xa cách, vậy mà khi gặp được Mộ Thần, người này lại tỏ ra ân cần như vậy, chênh lệch thật lớn, làm trong lòng Mộ

Hồng thực không có tư vị.

Tiền Đông Đình cười, chậm rãi nói: “Thánh Tinh học viện chia làm võ viện cùng thuật viện.”

Diệp Thạch chớp mắt, tò mò hỏi: “Cái gì là võ viện, cái gì là thuật viện vậy?”

Bị Diệp Thạch cắt câu, Tiền Đông Đình cũng không sinh khí, chỉ kiên nhẫn giải thích: “Võ viện coi trọng tu luyện, học sinh trong võ viện đều có thói quen khổ tu tăng cường thực lực, tài nguyên tu luyện của học sinh võ viện từ nhiều nơi phát ra và săn bắn yêu thú hoặc là gia tộc trợ cấp, mà thuật viện thì trọng điểm bồi dưỡng năng lực đặc biệt của học sinh, tỷ như

luyện đan, chế phù, minh văn, luyện khí, trận pháp vân vân.”

“Xét duyệt của Thánh Tinh học viện tổng cộng chia làm ba đợt, đợt thứ nhất là sơ thẩm, chỉ cần tuổi không vượt qua mười lăm, thực lực trên võ giả hai sao đều có thể qua thẩm xét.”

“Đợt thứ hai chính là xét duyệt tư chất. Thánh Tinh học viện rất coi trọng tư chất, sự thật cũng chứng minh, ảnh hưởng của tư chất đối với một người phi thường lớn, cường giả có thể đạt tới Võ vương trong lịch sử, đại bộ phận tư chất đều rất cao.Thánh Tinh học viện có dụng cụ đặc biệt có thể

thí nghiệm tư chất của mỗi người, Thánh Tinh học viện đem tư chất của mọi người phân chia thành tám cấp bậc, cấp tám cao nhất, cấp một thấp nhất, Thánh Tinh học viện chỉ tuyển nhận thiếu niên có tư chất cấp năm hoặctrên cấp năm.”

https://thuviensach.vn

“Sau khi thông qua đợt khảo hạch thứ hai là tư chất, đệ tử có thể tự do lựa chọn khoa mà mình muốn ghi danh, học sinh võ viện phải thông qua chính là luyện mưu trí, học sinh thuật viện thì phải đi vào khảo hạch luyện đan, chế phù hoặc này nọ.”

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi: “Luyện mưu trí là cái gì?”

Tiền Đông Đình lắc đầu: “Việc này ta cũng không biết, Diệp Thạch thiếu gia yên tâm, lấy thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ không có vụ không qua.”

Diệp Thạch nhìn qua Mộ Thần, nói: “Mộ Thần đã là luyện dược sư

cấp hai, nếu như anh ấy ghi danh thuật viện, cũng nhất định có thể thông qua.”

“Mộ thiếu đã là luyện dược sư cấp hai?” Tiền Đông Đình ngoài ý muốn hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy,đoạn thời gian trước may mắn lên cấp.”

Tiền Đông Đình cười khổ: “Mộ Thần thiếu gia quả nhiên phi thường.”

… …

“Bên kia đang làm gì đó?” Diệp Thạch nhìn một chỗ tụ tập dòng người hỏi.

“Bên kia đang thí nghiệm cốt linh cùng cấp bậc, tuy rằng Thánh Tinh học viện có lệnh không cho đệ tử quá tuổi đến tiến hành thí nghiệm, nhưng luôn có thiếu niên không cam lòng lấy thân phạm hiểm.” Tiền Đông Đình bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Ba người đang nói chuyện, thì thấy một thiếu niên bị đánh mặt mũi bầm dập bị xách ra ngoài.

https://thuviensach.vn

“Người nọ giả tạo tuổi.” Tiền Đông Đình híp mắt nói.

Mộ Thần nhíu mày, thí nghiệm ở Thánh Tinh học viện thật đúng là nghiêm khắc.

“Cây cột kia là cái gì?” Diệp Thạch hỏi.

“Đó là Nguyên Lực Trụ, vận đủ toàn lực đánh một quyền, thực lực đạt tới võ giả cấp hai mới có thểđi tiếp.” Tiền Đông Đình nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Ta nhớ rõ thí nghiệm nguyên lực có nguyên lực bàn dễ dàng hơn.”

Tiền Đông Đình gật đầu: “Không sai, nhưng mà có rất nhiều thiếu niên võ giả, tu vi không phải làtự mình tu luyện ra, mà là dùng dược vật thúc lên, tuy rằng đạt tới võ giả cấp hai, thế nhưng thực lực lại không đủ, người như vậy, Thánh Tinh học viện cũng sẽ không thu.”

Diệp Thạch bĩu môi: “Thánh Tinh học viện thật soi mói.”

“Diệp thiếu, lời này không thể nói bậy!” Tiền Đông Đình trái phải nhìn xung quanh một chút, sắc mặt nghiêm túc.

Diệp Thạch thè lưỡi, con mắt có chút kiêng kị loạn chuyển.

“Tiền bối, chúng ta có phải cũng đi xếp hàng không?” Mộ Thần hỏi.

Tiền Đông Đình gật đầu nói: “Có.”

Mộ Thần và Diệp Thạch đương nhiên thông qua vòng thí nghiệm thứ

nhất, Thủy Thiên Thành lại tiếc nuối bị đào thải ra ngoài.

Diệp gia có ba người tới, nhưng chỉ có Diệp Dung thông qua vòng thí nghiệm thứ nhất.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng Diệp Vũ và Diệp Thừa sớm đã có dự cảm không tốt, nhưng vòng thứ nhất đã bị đào thải ra ngoài, hai người vẫn nhịn không được mà thất vọng.

… …

Mộ Thần với Diệp Thạch mới vừa hoàn thành thí nghiệm, Trang Du cùng Lam Nhược Phong liền đi tới.

“Chúc mừng hai người thông qua thí nghiệm.” Trang Du mỉm cười chúc mừng.

Diệp Thạch trừng Trang Du, có chút ngạo nghễ nói: “Này có gì mà chúc mừng, lấy thực lực của chúng ta, thông qua được là chuyện bình thường.”

Trang Du miễn cưỡng cười: “Cũng đúng…”

“Kế tiếp sẽ thí nghiệm tư chất, không bằng chúng ta cùng đi?” Trang Du đề nghị nói.

“Được!” Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền đồng ý.

Bên phía thí nghiệm tư chất phát ra một trận xôn xao, mấy người theo tiếng nhìn qua, thấy được một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, chính là Thất hoàng tử Mộ Dung Diễm.

Trước mặt Mộ Dung Diễm là một cột sáng, cột sáng lóe ra bảy màu sáng bóng, cột sáng kia là dùng để thí nghiệm tư chất, tư chất cấp bao nhiêu, sẽ xuất hiện bấy nhiêu loại quang mang.

Trong con ngươi Trang Du hiện lên vài phần thưởng thức, trong con ngươi Lam Nhược Phong lại hiện lên vài phần kinh ngạc.

Ở chỗ ngồi giám khảo, mấy đạo sư sôi nổi nghị luận.

https://thuviensach.vn

“Thất hoàng tử là thất cấp tư chất! Tuy rằng không tới bát cấp, nhưng cũng coi như khó có được.”

“Bát cấp tư chất đã vài chục năm không xuất hiện, thất cấp đã là đỉnh thiên rồi.”

“Lần này trongnhững đệ tử đến tiến hành chứng thực, tựa hồ có vài người là võ sư, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng.”

“Lần này tư chất của các đệ tử, so năm rồi thì cao hơn không ít!”

… …

“Chúng ta cũng đi đi.” Trang Du nói với Lam Nhược Phong, Diệp Thạch cùng Mộ Thần.

“Đi thôi.” Diệp Thạch cắn răng, trong con ngươi hiện lên chiến ý.

Có thiếu niên đang chuẩn bị thí nghiệm tư chất, nhìn thấy Trang Du cùng ba võ sư đi tới, liền tự động bước ra. Cột sáng kiểm tra tư chất tổng cộng bốn căn, vừa vặn đủ bốn người mỗi người một căn, tay bốn người đồng thời đè xuống.

Trong chốc lát, vầng sáng tận trời, cột sáng trước mặt Trang Du cùng Diệp Thạch sáng lên đều là tám màu, cột sáng trước mặt Lam Nhược Phong là bảy màu, Mộ Thần chính là sáu màu.

Hiện trường nhất thời bộc phát từng đợt kinh hô, tiếng kinh hô liên tiếp, một tiếng cao hơn một tiếng.

Mấy vị đạo sư đang xem náo nhiệt lập tức đứng lên, “Cấp tám! Tư

chất cấp tám! Thế mà thật sự xuất hiện, còn là hai người!”

Diệp Thạch cùng Trang Du đồng thời nhìn qua phía đối phương, trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên nồng đậm sát khí, trong con ngươi Trang https://thuviensach.vn

Du cũng nhịn không được hiện lên vài phần chán ghét.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

74. Chương 74: Thu Đồ Đệ

Trên bầu trời hiện lên một đạo lưu quang, hai trung niên nam tử đồng thời xuất hiện trên không trung.

Hai nam tử, một người tóc lửa đỏ, diện mạo tục tằng, trên mặt có râu mép, một đôi mắt hổ nghiêm nghị sinh uy, nhìn qua uy vũ bất phàm.

Một người khác, thân quần áo tơ tằm màu thủy lam, diện mạo tuấn dật, nhìn qua hào hoa phong nhã, bên miệng có vài phần tươi cười thản nhiên, nhìn qua khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong.

“Là Kinh Sí Diễm võ vương cùng Sư Tử Ngọc võ vương, không nghĩ

tới hai vị đều hiện thân.”

Hai nam tử vừa xuất hiện trên bầu trời, liền hấp dẫn vô số tầm mắt của mọi người, võ giả có cấp bậc võ vương trong Huyền Phong đế quốc, tổng cộng chỉ có mười mấy người, riêng Thánh Tinh học viện đã chiếm bốn, có thể thấy thực lực của Thánh Tinh học viện.

“Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện tới hai võ giả có tư chất cấp tám.” Kinh Sí Diễm híp mắt, đầy hứng thú nói.

Sư Tử Ngọc nói: “Đúng vậy! Còn là hai song nhi, đây chính là chuyện hiếm có.”

https://thuviensach.vn

“Con có nguyện bái ta làm thầy?” Sư Tử Ngọc chắp tay sau lưng, hỏi Trang Du.

Sắc mặt Trang Du ửng hồng nét hưng phấn, đi lên trước hai bước, cung kính bái: “Đồ nhi bái kiến sư phụ.”

Kinh Sí Diễm cười lạnh hai tiếng, tên Sư Tử Ngọc này đúng là biết tiên hạ thủ vi cường, có điều, người ông nhìn trúng cũng không phải Trang Du, bị giành trước cũng không tức giận.

Kinh Sí Diễm nhìn về phía Diệp Thạch, hỏi: “Con thì sao, có nguyện bái ta làm thầy?”

Diệp Thạch nhíu mày, đôi mắt trước tiên nhìn qua Mộ Thần hỏi ý. Mộ

Thần thấy ánh mắt Diệp Thạch dời qua mình, ngoài ý muốn một chút, hơi hơi gật đầu với Diệp Thạch. Diệp Thạch liền quay đầu, nói với Kinh Sí Diễm: “Con nguyện ý.”

Kinh Sí Diễm hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên cảm giác khác thường.

Động tác của Diệp Thạch cùng Mộ Thần chỉ phát sinh trong giây lát, nhưng mà Kinh Sí Diễm là cường giả cấp bậc võ vương, động tác nhỏ ấy của hai người tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt ông.

Kinh Sí Diễm không dấu vết đánh giá Mộ Thần, tư chất cấp sáu, cũng coi như không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi. Từ khi nào mà Kinh Sí Diễm ông thu đồ đệ, còn phải để cho một tiểu quỷ mới vừa bước vào cấp bậc võ sư cho phép, thật sự là…

Lam Nhược Phong híp mắt, hắn đứng ở bên cạnh Mộ Thần, động tác của Diệp Thạch với Mộ Thần, hắn nhìn nhất thanh nhị sở.

https://thuviensach.vn

Cho dù đối mặt với hấp dẫn thu đồ đệ của võ vương, Diệp Thạch vẫn nghĩ tới Mộ Thần trước tiên, mà Trang Du lại… Trang Du từ đầu tới đuôi cũng không liếc hắn một cái, trong lòng Lam Nhược Phong không khỏi dâng lên một cơn ghen tị.

Lam Nhược Phong nhìn Diệp Thạch, trong lòng lại bốc lên một loại cảm giác dị thường, người này phải là thuộc về mình, rõ ràng là thuộc về

mình, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Diệp Thạch nên đứng bên cạnh hắn, hết thảy lấy hắn làm trọng mới đúng!

Cảm giác được tầm mắt của Lam Nhược Phong, trong lòng Diệp Thạch hậm hực không thôi, tên kia làm gì mà lại dùng ánh mắt như vậy nhìn y, thật ghê tởm.

“Hai vị làm như vậy, hình như không quá thỏa đáng thì phải.” Một nam tử thân hình có chút nhỏ gầy, vội vã chạy như bay ra nói.

Người tới y phục trên người nhiều nếp nhăn, tóc lộn xộn, cả người có chút không chỉnh tề, nhưng ở đây lại không ai dám xem thường hắn, người tới chính là một trong bốn võ vương của Thánh Tinh học viện, Hoa Xu.

Sư Tử Ngọc cười khẩy: “Không thỏa đáng? Hoa huynh à, lời này không nói vậy được.Biết ngươi muốn nhận Thất hoàng tử làm đồ đệ, chúng ta đều không đoạt người của ngươi mà.”

Hoa Xu nhíu mày, trước khi chiêu sinh, mấy người bọn họ đều vì việc thu đệ tử mà náo loạn một trận. Lúc ấy, ba người cho rằng lần này đệ tử có tư chất xuất sắc nhất là Thất hoàng tử Mộ Dung Diễm, Hoa Xu vì tranh thủ

quyền lợi thu Mộ Dung Diễm làm đồ đệ, đồng ý cho Kinh Sí Diễm cùng Sư

Tử Ngọc không ít chỗ tốt, nào biết, lần này bên trong các đệ tử vậy mà lại xuất hiện hai thiếu niên tư chất cấp tám.

Hoa Xu cau mày: “Nhưng mà…”

https://thuviensach.vn

Sư Tử Ngọc cắt ngang lời của Hoa Xu, cười nhạt nói với Trang Du:

“Đồ đệ, lại đây, gặp sư bá của con này.”

Nghe lời Sư Tử Ngọc, Trang Du nhu thuận đi tới trước mặt Hoa Xu, ngại ngùng gọi: “Sư bá.”

“Đồ đệ, con cũng gọi một tiếng đi, có lễ gặp mặt đó.” Kinh Sí Diễm cũng cười nói.

Nghe được có lễ gặp mặt, ánh mắt Diệp Thạch lập tức sang lên, “Chào sư bá.”

Hoa Xu nhìn bộ dáng Sư Tử Ngọc cùng Kinh Sí Diễm, biết ván đã đóng thuyền, không có đường chuyển, lúc này liền ủ rũ.

… …

Mộ Dung Diễm cau mày đứng gần đó, sắc mặt biến ảo bất định. Vốn hắn cho rằng hắn chính là người chói mắt nhất trong các đệ tử, nào biết, chẳng những nhảy ra hai song nhi có tư chất cấp tám, khiến hắn phải làm nền, lại còn có một võ giả có tư chất giống hắn. Mộ Dung Diễm nhìn Lam Nhược Phong, trong con ngươi hiện lên vài ý không tốt.

“Con có nguyện bái ta làm thầy?” Hoa Xu thiếu hưng trí hỏi Mộ Dung Diễm.

“Vãn bối nguyện ý.” Mộ Dung Diễm chắp tay.

“Con thì sao?” Quay qua hỏi Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, “Vãn bối nguyện ý.”

Hoa Xu gật đầu, trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tư chất tốt nhất đều được chọn rồi, cũng chỉ có thể bổ sung bằng số lượng.

https://thuviensach.vn

Mộ Dung Diễm nhìn trên mặt Hoa Xu toát ra vẻ mất mát, tâm tình không khỏi có chút buồn bực.

Mộ Dung Diễm cảm thấy mình tựa như đồ ăn dư lại trong chợ, Hoa Xu tới chậm, không chọn được, bất đắc dĩ mới chọn mình.

Mộ Thần đứng ở một bên, bất đắc dĩ cười khổ, trong bốn người thí nghiệm, có vẻ tư chất mình là kém cỏi nhất. Có điều cũng không có gì kỳ

quái, dù sao vị tra tác giả kia đều đem đồ tốt nhất cho nhân vật chính rồi.

Mộ Thần vừa quan sát một chút, phát hiện cấp bậc tư chất của một người hẳn là có quan hệ cùng huyệt đạo có thể đả thông trong cơ thể, huyệt đạo trong thân thể đả thông càng nhiều, tốc độ hấp thu nguyên lực càng nhanh, cái gọi là tư chất cấp tám, hẳn là chỉ người trời sinh trăm mạch được đả thông.

Biết được mấu chốt, Mộ Thần cảm thấy, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể đem tư chất của mình đề cao đến cấp tám.

Diệp Thạch đứng ở bên cạnh Kinh Sí Diễm, nhìn Trang Du, đôi mắt lăn lộn sát ý nóng cháy. Trang Du đứng ở bên người Sư Tử Ngọc, trong con ngươi cũng lóe ra hàn quang.

… …

Cách đó không xa, hai nữ tử thân mặc cẩm bào, đứng ở đó xem náo nhiệt.

Diện mạo hai nữ nhân một người xinh đẹp, một người thanh lệ, hai người này chính là viện trưởng Hạ Thanh Nghiên của minh văn viện cùng phó viện trưởng Hạ Thanh Lệ trong thuật viện ở Thánh Tinh học viện.

“Tiểu tử mà Kinh Sí Diễm thu hình như rất hung dữ.” Hạ Thanh Nghiên cười nhận xét.

https://thuviensach.vn

“Còntiểu tử mà Sư Tử Ngọc thu, thoạt nhìn thì ôn nhu nhược nhược, bộ dáng yếu đuối, nhưng hình như cũng không phải là người thiện lương gì.” Hạ Thanh Lệ hì hì cười nói.

“Hai đồ đệ của Kinh Sí Diễm cùng Sư Tử Ngọc có vẻ rất không hợp nhau.”

“Khác phái cùng hút, đồng phái tương xích, hai người này đều là song nhi, quan hệ tất nhiên không thể tốt được.”

“Sau này có trò hay để xem rồi.” Hạ Thanh Nghiên che miệng, trong con ngươi hiện lên ý cười.

… …

Diệp Minh ngơ ngác nhìn một màn này, Diệp Thạch vậy mà lại trở

thành đồ đệ của Kinh Sí Diễm. Vốn hắn còn muốn lên tiếng gọi, nhưng hiện giờ, thân phận của Diệp Thạch đã là chạm tay có thể bỏng, nếu hắn đi lên thân cận, không khỏi có chút không ổn.

Diệp Dung gắt gao siết chặt tay, nếu như năm đó mẫu thân tâm ngoan thủ lạt thêm một chút, triệt để giải quyết Diệp Thạch luôn thì tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Thạch trên đài được vạn chúng chú mục, Diệp Dung đã sắp ghen tị đến mất hết lí trí. Ả và Diệp Thạch oán hận chất chứa quá sâu, nếu như ả

may mắn vào được Thánh Tinh học viện, lấy cá tính của Diệp Thạch, nó có thể dung được ả sao?

Trong con ngươi Diệp Vũ cùng Diệp Thừa đều tràn đầy ghen tị, tuy rằng hai người không biết tư chất cấp tám là cái gì, nhưng từ phản ứng của mọi người ở đây, hai người cũng không khó đoán ra, đây tuyệt đối là một thứ hiếm có.

“Diệp Thạch sao lại có mệnh tốt như vậy.” Diệp Vũ nhịn không được mà thở dài.

https://thuviensach.vn

Diệp Minh nhìn bọn họ, nói: “Hai vị thiếu gia, tiểu thư, Diệp Thạch thiếu gia hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, nếu có thể, ba vị hẳn nên hết sức thử chữa trị quan hệ với y.”

“Minh thúc, ngươi muốn ta đi lấy lòng nó sao?” Diệp Dung âm trầm hỏi.

Diệp Minh nhìn biểu tình kháng cự của Diệp Dung, trong lòng bất đắc dĩ. Lấy lòng Diệp Thạch hả? Diệp Thạch hiện giờ đã thành đồ đệ của võ vương, Diệp Dung nếu muốn lấy lòng Diệp Thạch, cũng chưa chắc tìm được cơ hội, chỉ là Diệp Dung dường như chưa ý thức được điểm này.

Tiền Đông Đình ngơ ngác đứng, cảm xúc phập phồng, Diệp Thạch, thế mà lại trở thành đồ đệ của võ vương.

Mộ Hồng cau mày, lúc ở Mộ gia, Diệp Thạch rất tôn kính Mộ Viễn Phong, đối Mộ Thần thì nói gì nghe nấy, đây chính là “một người đắc đạo, gà chó lên trời”, về sau địa vị của Mộ Viễn Phong ở trong gia tộc tất nhiên nước lên thì thuyền lên.

Tạ Đan Yên nhíu lại mày, đứng lẩm bẩm: “Không ngờDiệp Thạch với Trang Du đều là tư chất cấp tám, làm sao lại có loại sự tình này?”

Hai người đó một người là đồng bạn của Lam Nhược Phong mà nàng thích, một người là đồng bạn của Mộ Thần mà nàng nhìn không vừa mắt, hai người đó vậy mà đều là tư chất cấp tám, làm sao lại có loại chuyện này?!

“Quả thật làkhiến người ta bất ngờ!” Trình Uyển Bạch kinh ngạc nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

75. Chương 75: Tính Kế

Lam Nhược Phong đi tới phía Mộ Thần, đầy vui sướng khi người gặp họa nói: “Thật tiếc nuối nha, Mộ thiếu, nếu như tư chất của ngươi tốt hơn một chút, hẳn là cũng có thể được võ vương thu làm đồ đệ.”

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái, tên Lam Nhược Phong này hiện tại cũng chỉ có thể tìm cảm giác ưu việt trên người hắn.

“Chúc mừng Lam thiếu.” Mộ Thần thản nhiên nói chúc mừng.

Lam Nhược Phong nhìn sắc mặt bình tĩnh của Mộ Thần, hận không thể xé rách mặt nạ của Mộ Thần.

“Mộ thiếu, Diệp Thạch hiện tại đượcKinh tiền bối nhìn trúng, tiền đồ

bất khả hạn lượng, cũng không biết Mộ thiếu ngươi về sau có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện củaDiệp thiếu hay không.” Lam Nhược Phong nói với giọng lo lắng.

Mộ Thần cười khẩy, không để bụng: “Chuyện này cũng không nhọc Lam thiếu ngươi hao tâm tổn trí, vị sư huynh kia của ngươi không giống người thiện lương, ngươi vẫn nên lo lắng một chút xem chính ngươi có thể

sống tốt hay không nha.”

Lam Nhược Phong nhíu mày, trong lòng bực bội một trận. Thất hoàng tử là người trong hoàng tộc, bối cảnh cường đại, tuy nói, đã vào Thánh https://thuviensach.vn

Tinh học viện, không quản ngươi tới từ gia tộc nào, học viện đều sẽ đối xử

bình đẳng với ngươi, nhưng đây chẳng qua là thuyết pháp đối ngoại mà thôi.

Mộ Thần nhìn Lam Nhược Phong, tiếp tục nói: “Kỳ thật, ta thấyhình nhưTrang Du rất có hảo cảm với Thất hoàng tử.”

Sắc mặt Lam Nhược Phong lập tức trầm xuống, Mộ Dung Diễm xuất thân hoàng tộc, làm người cao ngạo, hiện giờ hắn và Mộ Dung Diễm đã đồng thời bái Hoa Xu võ vương làm sư, chỉ sợ Mộ Dung Diễm không dung được hắn.

Mộ Thần vân đạm phong khinh cười, Mộ Dung Diễm trong truyện cũng có xuất hiện, nhưng xuất hiện lúc gần cuối, khi đó Lam Nhược Phong dưới sự trợ giúp của Trang Du cùng đám người Diệp Thạch, một đường thăng tiến, Mộ Dung Diễm tuy rằng cũng không tồi, nhưng cùng Lam Nhược Phong lại kém một đường xa xa, hiện giờ ánh sáng nhân vật chính của Lam Nhược Phong có hạn, Mộ Dung Diễm lại đang ở thời kỳ đỉnh cao, ai thắng ai thua còn chưa nói trước được.

“Xin lỗi, ta còn phải tiến hành khảo hạch vòng ba, thứ lỗi không tiếp được.” Mộ Thần gật đầu nói với Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong cúi đầu, trong con ngươi hiện lên ý lạnh, nếu Mộ

Thần trong vòng khảo hạch thứ ba thất bại rời đi, vậy qua một khoảng thời gian, Diệp Thạch tất nhiên sẽ quên đi người này, đến lúc đó, hắn lại đối tốt với Diệp Thạch, Diệp Thạch tự nhiên sẽ từ từ bị hắn cảm hóa.

Lam Nhược Phong luôn có một loại cảm giác, nếu mất đi Diệp Thạch, hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ, trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn không hành động gì, Diệp Thạch vĩnh viễn sẽ không phải là của hắn.

Lam Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn qua hướng phía Mộ Thần đang đi, khóe miệng nở một nụ cười âm lãnh.

https://thuviensach.vn

… …

Sắc mặt Trình Uyển Bạch ửng đỏ đi về phía Mộ Thần, “Mộ thiếu, lại gặp được ngươi.”

“Trình tiểu thư, hạnh ngộ.” Mộ Thần nói với Trình Uyển Bạch.

“Thật không nghĩ tới Diệp Thạch lại là tư chất cấp tám, Mộ thiếu, ngươi hiện tại nhất định áp lực rất lớn phải không?” Trình Uyển Bạch nói với Mộ Thần.

Mộ Thần không để bụng: “Sẽ không, kể cả Thạch Đầu có là tư chất cấp tám, nhưng Thạch Đầu vẫn là Thạch Đầu thôi!”

Trình Uyển Bạch có hơi không cho là đúng: “Có lẽ thế.”

“Hắn mà có áp lực lớn? Diệp Thạch là tư chất cấp tám, hắn vừa lúc về

sau đi theo ăn cơm mềm*, không biết sẽ có bao nhiêu thoải mái đâu.” Tạ

Đan Yên đứng bên cạnh Trình Uyển Bạch, lạnh lùng cười nhạo một tiếng.

*Ăn cơm mềm: dựa dẫm vào người khác

Mộ Thần híp mắt, không ngờ Tạ Đan Yên và Trình Uyển Bạch lại quen biết nhau, “Các ngươi quen biết?”

Tạ Đan Yên gật đầu: “Đúng vậy, bọn ta là bạn tốt.”

Mộ Thần: “Chúc các ngươi hữu nghị trường tồn.”

Trong truyện có vài khuê mật ban đầu có quan hệ không tồi, lại vì chính quy công mà thành tình địch, rồi sau đó trở mặt thành thù. Nhưng vô luận những nữ nhân này làm loạn đến thế nào, chính quy công cuối cùng cũng chỉ vung ống tay áo, đi rõ ràng lưu loát.

https://thuviensach.vn

“Mộ thiếu, ngươi muốn đi đăng ký sao? Không bằng chúng ta đi cùng nhau.” Trình Uyển Bạch đề nghị.

Mộ Thần gật đầu, “Cũng được.”

Mộ Thần đương nhiên báo đan viện trong thuật viện, không biết tại sao, trước khi đưa tờ đơn đi, trong lòng Mộ Thần đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.

Trình Uyển Bạch nhìn Mộ Thần: “Mộ Thần, ta thấy ngươi điền đan viện, có lẽ về sau, chúng ta sẽ là đồng học.”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Hẳn là vậy.”

“Mộ Thần, anh báo danh vào đan viện hả?” Thanh âm của Diệp Thạch sâu kín từ phía sau Mộ Thần truyền tới.

Mộ Thần quay đầu, nhìn thấy Diệp Thạch, nhịn không được sửng sốt một chút: “Không phải em đi theo sư phụ rồi sao? Sao lại ra đây?”

“Em nói với sư phụ là em chưa thấy qua Thánh Tinh học viện chiêu sinh, muốn đến xem náo nhiệt, ông ấy liền thả em ra.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

“Thì ra là như vậy.” Mộ Thần cười.

… …

Một giọng nói vang dội từ trong loa phát thanh của học viện truyền ra,

“Chúc mừng các vị đệ tử thông qua khảo hạch lần một, lần hai. Thỉnh cácđệ tử đãthông qua chuẩn bị một chút, kế tiếp tham gia vòng khảo hạch thứ ba.”

Trên quầng sáng ở một bên học viện xuất hiện một chuỗi tên, Thánh Tinh học viện lấy tất cả đệ tử thông qua tiến hành phân tổ.

https://thuviensach.vn

Ánh mắt Diệp Thạch rất nhanh đảo qua trên danh sách đan viện, trong con ngươi hiện lên vẻ hoang mang, “Mộ Thần, bên đan viện này không có anh.”

Đôi mắt Mộ Thần co lại, lúc trước hắn có dự cảm không tốt, hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện?

“Anh không đăng ký sao?” Diệp Thạch hướng phía Mộ Thần hỏi.

“Làm sao có thể?” Mộ Thần lắc đầu.

Trình Uyển Bạch nhíu mày: “Không có khả năng, ta đã nhìn thấy Mộ

Thần điền đơn rồi.”

“Ở nơi đó.” Tạ Đan Yên chỉ chỉ sang quầng sáng bên phù viện.

Mộ Thần nhìn qua bên phía phù viện, quả nhiên trên quầng sáng nhìn thấy tên mình.

“Sao lại như vậy?” Mộ Thần nhíu mày lẩm bẩm.

Tạ Đan Yên liếc nhìn Mộ Thần, chế nhạo nói: “Có lẽ lúc ngươi điền đơn, mắt bị lé, ghi lầm rồi đi.”

“Không có khả năng.” Mộ Thần nhíu chặt mày.

Trình Uyển Bạch híp mắt, quả thật không có khả năng, tờ đơn của Mộ

Thần, nàng đã âm thầm xem qua, chỗ điền xác thực là đan viện.

Tạ Đan Yên nhíu mày, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Thí nghiệm của phù viện ngay buổi chiều ngày mai, nếu như ngươi không qua, chỉ sợ không vào được Thánh Tinh học viện.”

Sắc mặt Diệp Thạch đột nhiên thay đổi, “Vì sao lại như vậy? Mộ Thần anh ấy là luyện dược sư cấp hai mà!”

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên nhún vai: “Quy củ của Thánh Tinh học viện chính là như

vậy, nào có vì cái gì.”

Diệp Thạch cắn chặt răng, kéo tay Mộ Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta đi tìm người chiêu sinh nói lý.”

“Thạch Đầu…” Mộ Thần muốn nói cái gì, Diệp Thạch không để ý đến, kéo tay Mộ Thần, đi thẳng về phía trước.

Trình Uyển Bạch quay đầu hỏi Tạ Đan Yên: “Đan Yên, ngươi thấy bọn họ làm ầm lên như vậy, liệu có tác dụng không?”

Tạ Đan Yên lắc đầu, có chút thương hại nói: “Sẽ không, Thánh Tinh học viện vĩnh viễn không sai, sai chỉ có thể là đệ tử.”

Trình Uyển Bạch híp mắt: “Nói như vậy, nếu như Mộ Thần không thông qua thí nghiệm, hắn sẽ không được nhận?”

“Đúng vậy!” Tạ Đan Yên khoanh tay, gật đầu.

“Sao có thể vậy được, hắn là nhị cấp luyện dược sư! Còn là võ sư.”

Trình Uyển Bạch nhăn mi nói.

Tạ Đan Yên nhún vai nói: “Thánh Tinh học viện không thiếu thiên tài, bọn họ không hiếm lạ.”

“Rất đáng tiếc.” Trình Uyển Bạch nhẹ thở dài một cái.

“Chỉ có thể trách mệnh của hắn không tốt, lại nói tiếp, ngươi thật sự

nhìn thấy Mộ Thần điền đan viện?Ngươi xác định không nhìn lầm?” Tạ

Đan Yên hỏi Trình Uyển Bạch.

Trình Uyển Bạch gật mạnh đầu: “Không lầm! Đúng là đan viện, ta thấy rất rõ ràng.”

https://thuviensach.vn

“Như vậy à, Thánh Tinh học viện hẳn là không có khả năng chép sai tin tức của học sinh.” Tạ Đan Yên híp mắt nói.

Trình Uyển Bạch hỏi Tạ Đan Yên: “Đan Yên, ý của ngươi là, Mộ

Thần hắn bị người tính kế?”

Tạ Đan Yên nói: “Ta không nói như vậy.”

Trình Uyển Bạch siết chặt tay, nhìn Thánh Tinh học viện trước mặt, trong lòng nhịn không được hiện lên vài phần bất đắc dĩ, cho dù là Thánh Tinh học viện được người người ca tụng của Huyền Phong đế quốc, cũng không phải là cái gì cũng tuyệt đối tốt!

… …

“Chép sai?Thực xin lỗi, học viện chúng ta không có khả năng chép sai.”

…

“Đổi? Nói giỡn à, cũng đã công bố ra ngoài rồi, chúng ta không có khả

năng đổi.”

…

“Không thông qua? Không thông qua cũng chỉ có thể bị đào thải.”

…

“Quá đáng? Diệp Thạch, kể cả ngươi là đệ tử của võ vương, ngươi cũng không có quyền nói như vậy.”

…

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch siết chặt tay, sắc mặt xanh một trận, trắng một trận, “Quá đáng, quá đáng!”

Mộ Thần nhìn biểu tình Diệp Thạch sắp khóc đến nơi, an ủi: “Được rồi, thí nghiệm vào buổi chiều ngày mai lận, bây giờ còn có thời gian.”

Diệp Thạch ngẩng đầu nhìn Mộ Thần, lăng lăng hỏi: “Còn có thời gian?”

“Còn có thời gian? Mộ Thần, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một ngày thời gian để học chế phù?” Tạ Đan Yên bị Trình Uyển Bạch có ý đồ an ủi Mộ Thần lôi kéo lại đây, cười nhạo nói.

Mộ Thần gật đầu: “Cũng chỉ có biện pháp này.”

Vẻ mặt Tạ Đan Yên nhăn nhó một chút: “Ý tưởng này của ngươi, ngược lại đúng là sáng ý.”

Mộ Thần cười khổ, nói với hai người, “Xin thứ lỗi ta không tiếp được.”

Mộ Thần lấy ra mười vạn nguyên thạch, mua mấy chục quyển sách nhập môn phù thuật từ trên tay của vài thiếu niên lúc trước đến Thánh Tinh học viện tham gia phù viện chiêu sinh, Diệp Thạch thuê một tu luyện thất ở

một chỗ phụ cận Thánh Tinh học viện.

Nhờ phúc của Kinh Sí Diễm, lần này Diệp Thạch thuê phòng thập phần thuận lợi.

… …

Mộ Dung Diễm đứng ở đỉnh núi, hỏi thiếu niên bên cạnh: “Đã điều tra xong chưa?Hôm nay vì sao Diệp Thạch lại cùng người chiêu sinh xung đột?”

https://thuviensach.vn

“Đã điều tra xong, Diệp Thạch có một vị hôn phu tên là Mộ Thần, là một luyện dược sư cấp hai, không biết như thế nào lại bị bỏ vào trong tham gia chọn lựa của phù viện.” Thiếu niên nói.

Mộ Dung Diễm híp mắt: “Nói như vậy, người này bị người tính kế!”

“Đúng vậy, nghe nói Lam Nhược Phong và Mộ Thần không hợp, mà lần này người tổng phụ tráchchiêu sinh của đan viện chính là Lam gia Lam Đạt.” Thiếu niên nói.

“Mộ Thần là một võ sư đúng không?” Trong lòng Mộ Dung Diễm hiện lên hình ảnh của Mộ Thần.

Thiếu niên gật đầu: “Đúng thế, hắnthí nghiệm được tư chất cấp sáu, năm nay mười bốn.”

“Tư chất cấp sáu, mười bốn tuổi đã thành võ sư, hẳn là có kỳ ngộ gì đó, đáng tiếc… mệnh lại không tốt!” Mộ Dung Diễm lắc lắc đầu.

Thiếu niên nhíu mày nói: “Lam Nhược Phong cũng quá đáng, mới vừa gia nhập Thánh Tinh học việnđã dám động thủ ngay trong việc học viện chiêu sinh, điện hạ, chúng ta cócần…?”

Mộ Dung Diễm khoát tay áo: “Không cần, chúng ta tạm thời chờ xem trước.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

76. Chương 76: Giành Giật Từng Giây

“Đa tạ tộc thúc.” Lam Nhược Phong đứng ở trước mặt một trung niên nam tử, cung kính nói.

Lam Đạt nhìn Lam Nhược Phong, nét mặt âm trầm: “Việc này chỉ có một lần, nếu như trong học viện có người biết ta động tay động chân trong việc chiêu sinh, việc này sẽ phiền toái lớn.”

Lam Nhược Phong vội vàng gật đầu: “Tiểu chất biết.”

“Mộ Thần kia chẳng qua chỉ là tư chất cấp sáu, tuy rằng hiện nay đã thăng cấp võ sư, cũng không biết là tăng thế nào, convới hắn xung đột cái gì mà cần phải đuổi hắn ra học viện mới cam tâm?Con có công phu kia, còn không bằng hảo hảo tu luyện.” Lam Đạt nhăn mày nói.

Lam Nhược Phong cắn chặt răng: “Tộc thúc không biết, người này giống như tử địch của con vậy, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt con, con đã cảm giác cả người không được tự nhiên, huống hồ, gia tộc hy vọng con có thể tạo quan hệ tốt với Diệp Thạch, có Mộ Thần làvị hôn phu của Diệp Thạch, chung quy cũng không quá tiện.”

Lam Đạt nhìn Lam Nhược Phong: “Diệp Thạch hiện giờ đã là đồ đệ

của Kinh Sí Diễm, nếu con có thể tạo quan hệ tốt với y, như vậy sẽ có không ít chỗ tốt.”

“Tiểu chất cũng nghĩ như vậy.” Lam Nhược Phong nói.

https://thuviensach.vn

… …

Lúc Diệp Thạch đi mua bút vẽ phù, giấy vẽ phù, mực vẽ phù cùng với những thứ thông thường về nhất cấp, nhị cấp phù về, Mộ Thần đã đọc xong ba quyển sách giới thiệu về phù. Tốc độ Mộ Thần đọc sách phi thường nhanh, đọc nhanh như gió, Diệp Thạch thực hoài nghi không biết Mộ Thần đã xem xong nội dung trong sách rồi hay chỉ đơn thuần lật sách nghía qua nghía lại một lần rồi thôi.

Diệp Thạch cúi đầu, lúc đi mua lá bùa, Diệp Thạch đã hỏi thử ông chủ

cửa hàng phù, một chế phù sư có thể học được chế phù nhanh nhất trong thời gian bao lâu, một ngày có khả năng không? Lúc y hỏi ra, một phòng đầy người đều cười.

Trong lúc Mộ Thần đọc sách, hắn thập phần chuyên chú, Diệp Thạch không dám quấy rầy, nâng cằm, ngồi trước mặt nhìn Mộ Thần đọc sách.

Mộ Thần khép lại quyển sách cuối cùng, nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra.

“Mộ Thần, anh cảm thấy thế nào?” Diệp Thạch mở to mắt hỏi.

“Cũng được, đối với bước đầu hiểu biết phù là có.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Cho anh cái này.” Diệp Thạch lấy ra một khối ảnh thạch.

“Đây là cái gì?” Mộ Thần phóng hình ảnh trong ảnh thạch ra, phát hiện trong đây là toàn quá trình chế phù của một chế phù sư cấp ba.

“Thạch Đầu, em thật thông minh, thứ này rất hữu dụng.” Mộ Thần vui sướng nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch buồn rười rượi, miễn cưỡng cười: “Vậy là được rồi, đây là một ảnh thạch có tính tiêu hao, người bên trong đây tổng cộng chế hai tấm phù.”

“Tốt lắm rồi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch cúi đầu, chỉ một khối ảnh thạch như vậy mà đã tốn một vạn nguyên thạch đấy, người nọ nếu không phải nể hắn là đệ tử của Kinh Sí Diễm, thì cũng sẽ không bán đâu.

Lúc xài nguyên thạch, Diệp Thạch xác thực xót ruột, nhìn Mộ Thần xài nguyên thạch cùng mình xài nguyên thạch, cảm giác cứ không giống nhau, Diệp Thạch cảm thấy, về sau vẫn cứ để cho Mộ Thần tự mình đi mua đồ thì tốt hơn.

Diệp Thạch nhớ rõ Mộ Viễn Phong từng nói qua, Mộ Thần rất thông minh, rất nhiều thứ, anh ấy chỉ cần nhìn một lần là đã có thể lĩnh ngộ, Diệp Thạch cũng không biết Mộ Viễn Phong nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, tuy nhiên trong lúc này, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống.

… …

Ngoài Thánh Tinh học viện, ánh mắt Trình Uyển Bạch chuyển động chung quanh, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp.

Tạ Đan Yên bất đắc dĩ nói: “Uyển Bạch, ngươi đừng tìm nữa, Mộ

Thần hắn không ở trong này, trong vòng một ngày học chế phù, mệt hắn nghĩ ra được. Chế phù tuy rằng so với luyện đan thì đơn giản hơn một chút, nhưng muốn trong vòng một ngày học được cũng không có khả năng.”

Trình Uyển Bạch híp mắt: “Mộ Thần hắn đắc tội với ai đó, sự tình mới thành như vậy.”

https://thuviensach.vn

“Cái đó ai mà biết được, tên kia thiếu đòn như vậy, người đắc tội hẳn không ít.” Tạ Đan Yên cười nhạo.

Trình Uyển Bạch lắc đầu: “Đan Yên, ngươi đối với Mộ Thần quá có thành kiến, Mộ Thần hắn thật sự là một thiên tài.”

Tạ Đan Yên bĩu môi, tặng cái xem thường: “Rồi, rồi, nếu như hắn có thể thuận lợi thông qua phù viện khảo hạch, ta liền thừa nhận hắn là thiên tài, được chưa!”

Trình Uyển Bạch cúi đầu, ấp úng nói: “Không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không thể nói hắn không thông qua.”

… …

Trang Du đứng ở trước quầng sáng, có chút không hiểu nghiêng đầu,

“Mộ Thần hắn sao lạiở trong tổ chế phù này? Hắn rõ ràng là luyện dược sư

mà?”

Lam Nhược Phong đứng kế bên người Trang Du, thản nhiên nói: “Đại khái là hắn điền sai đi.”

Trang Du nhíu mày, lắc đầu cảm thán: “Hắn cũng quá sơ ý, loại sự

tình này cũng có thể điền sai sao.”

Lam Nhược Phong gật đầu, nói hùa theo: “Đúng vậy.”

Trang Du cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng: “Nhất định là do Diệp Thạch mê hoặc Mộ Thần, cho nên hắn mới có thể thần chí không rõ liền cả

đơn cũng điền sai.”

“Có khả năng này.” Lam Nhược Phong gật đầu nói.

“Nhược Phong, nếu Mộ Thần hắn không thông qua khảo hạch phù viện, thì sẽ như thế nào?” Trang Du lo lắng hỏi.

https://thuviensach.vn

“Đại khái là sẽ bị đào thải.” Lam Nhược Phong thở dài trả lời.

“Cái gì?” Trang Du kinh hô một tiếng, “Sao có thể như vậy?”

“Quy củ của học viện chính là như vậy.” Vẻ mặt Lam Nhược Phong bất đắc dĩ, nói.

“Em muốn tìm sư phụ van cầu, Mộ Thần hắn không nên bị đào thải.”

Trang Du cắn môi nói.

Lam Nhược Phong kéo lại Trang Du: “A Du, em đừng xúc động, học viện có quy củ của học viện, kể cả sư phụ em là cao tầng trong học viện thì cũng không thể phá hư quy củ, huống hồ, Mộ Thần cũng không nhất định không thông qua khảo nghiệm, em chờ hắn không thông qua, lại đi cầu tình cũng không muộn.”

“Hắn là một luyện dược sư, sao có thể thông qua thí nghiệm được!”

Trang Du lắc đầu nói.

Lam Nhược Phong cười: “Thí nghiệm phù viện cũng không khó, biết đâu hắn có thể thông qua, em vừa mới trở thành đồ đệ của Sư Tử Ngọc tiền bối đã vìMộ Thần mà cầu sư phụ, sư phụ em sẽ có thành kiến với em…”

Trang Du nhẹ hít một hơi: “Được rồi, trước nhìn kỹ lại nói, nếu như

hắn không thông qua, em lại đi van cầu sư phụ, về phần kết quả, cũng chỉ

nghe theo mệnh trời.”

Lam Nhược Phong cúi đầu, Trang Du thế mà để ý Mộ Thần như vậy, tuy Mộ Thần đã nhiều lần cự tuyệt hắn, Trang Du dường như một chút cũng không để ở trong lòng.

Vẫn nói con người đều đê tiện, đồ vật càng khó có được, sẽ càng thấy trân quý, chẳng lẽ Trang Du cũng như thế? Cái tên Mộ Thần này, đã đoạt đi Diệp Thạch, chẳng lẽ cả Trang Du cũng…

https://thuviensach.vn

Ánh mắt Trang Du quét chung quanh, “Mộ Thần còn chưa tới sao?”

Lam Nhược Phong nói, “Thí nghiệm phù viện vào buổi chiều, hắn hẳn là không đến nhanh như vậy.”

Trang Du cắn môi nói: “Nếu như không thông qua thí nghiệm, hắn nhất định sẽ rất thất vọng.”

Lam Nhược Phong cúi đầu: “Có lẽ vậy.” Lam Nhược Phong âm thầm tặng cái xem thường, thất vọng? Tên Mộ Thần này, chết mới tốt!

… …

Thí nghiệm đan viện vào buổi sáng, thí nghiệm phù viện vào buổi chiều.

Tạ Đan Yên vừa hoàn thành khảo hạch bên đan viện đã bị Trình Uyển Bạch kéo lại đây, quan khán khảo hạch ở bên phù viện.

Tạ Đan Yên có chút không kiên nhẫn nhìn Trình Uyển Bạch: “Uyển Bạch, ngươi rốt cuộc muốn kéo ta xem cái gì? Mộ Thần hắn lần này chết chắc rồi, ta thấy, hắn căn bản không dám xuất hiện...”

“Hắn đến rồi!” Trình Uyển Bạch nhìn phương xa nói.

Tạ Đan Yên theo ánh mắt Trình Uyển Bạch nhìn qua, trong con ngươi hiện lên vài phần kinh ngạc, “Đến? Hắn thật sự đến? Hắn vậy mà lại dám đến? Chậc chậc, cũng thật dũng cảm nha.”

Trình Uyển Bạch cười cười, đôi mắt lóe sáng nói: “Ta biết hắn sẽ

không dễ dàng buông tha mà.”

Tạ Đan Yên khoanh tay gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Cũng đúng, đã đến một nước này rồi, coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống đi, giãy chết một chút.”

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch liếc mắt nhìn Tạ Đan Yên một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Diệp Thạch bất an đứng bên cạnh, khẩn trương nói: “Sắp bắt đầu.”

Mộ Thần gật đầu: “Ừm.”

“Nếu anh không thông qua, em cũng không muốnhọc ở đây.” Diệp Thạch cô đơn nói.

Mộ Thần xoa xoa đầu Diệp Thạch, nói: “Không nên nói chuyện ngốc ngếch đó.”

Diệp Thạch cắn môi, ủ rũ cúi đầu.

Mộ Thần bất đắc dĩ cầm tay Diệp Thạch, cười nói: “Thạch Đầu, em không có niềm tin đối với ta như vậy sao?”

Diệp Thạch ngẩng đầu nói: “Em tin tưởng anh!”

“Sắp bắt đầu rồi, ta đi đây.” Mộ Thần cười nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, nhìn Mộ Thần đi vào trường thi.

Thí nghiệm phù viện phân làm hai đợt, phần thứ nhất là thi viết, khảo nghiệm trụ cột tri thức của đệ tử học phù, phần thứ hai là chế phù, khảo nghiệm chính là năng lực thực tiễn của đệ tử.

Thời gian bốn mươi phút thi viết, trong chớp mắt liền qua đi, Diệp Thạch đứng ở bên ngoài tràng thi, hai tay tràn đầy mồ hôi.

Mười mấy phút sau khi kết thúc cuộc thi thì điểm của cuộc thi viết đã được công bố, Diệp Thạch không thể chờ đợi được đi theo mọi người nhìn điểm.

https://thuviensach.vn

“Tám mươi lăm, thế mà để cho người này thông qua, không phải có chút thấp sao!” Tạ Đan Yên nhìn bảng điểm nói.

Trình Uyển Bạch cau mày nói: “Đan Yên, ngươi đừng bới lông tìm vết, qua tám mươi là đã đạt tiêu chuẩn rồi, Mộ Thần hắn chỉ có thời gian một buổi tối, có thể làm được như vậy đã rất không dễ dàng.”

“Thông qua thi viết không tính là gì, có thể thông qua thực chiến kế

tiếp mới là bản lĩnh thật.” Tạ Đan Yên bĩu môi nói.

Trình Uyển Bạch nhíu mày: “Không biết hắn có thể thành công hay không…”

“Trong vòng một ngày học được chế phù? Haha…” Tạ Đan Yên không cho là đúng, lắc đầu cười.

Trình Uyển Bạch nói: “Ta nghe nói, khảo hạch chế phù không nhất định yêu cầu chế phù thành công, nếu như sai lầm một chút, chính là kích phát không được, cũng có thể tính là thông qua.”

Tạ Đan Yên gật đầu: “Như thế đúng là không sai.” Nhưng chế phù có thể thông qua hay không, thực sự là có một phần phải dựa vào đạo sư, có người có thể gian lận vào lúc Mộ Thần chọn thuật viện, khó bảo toàn thí nghiệm chế phù này sẽ không xuất hiện vấn đề.

Lam Nhược Phong đứng ở trước quầng sáng, nheo lại hai mắt. Mộ

Thần thông qua? Hấn vậy mà lại thông qua?

Trang Du đứng ở trước quầng sáng, mở to mắt nói: “Mộ Thần thông qua thi viết, tương đương thành công một nửa, như vậy xem ra, hắn thực có hy vọng thành công.”

Lam Nhược Phong híp mắt nhìn quầng sáng, trong lòng buồn bực một trận, Mộ Thần này vậy mà lại thông qua thi viết, chẳng lẽ hắn thực sự có https://thuviensach.vn

khả năng thuận lợi trở thành đệ tử trong học viện? Nếu Mộ Thần lưu lại, việc tộc thúc động tay động chân trong việc chiêu sinh sẽ có khả năng bị

phát hiện, nói không chừng còn liên lụy đến hắn, hắn tuyệt đối không thể

lưu lại Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

77. Chương 77: Xuân Phong HóA Vũ Phù

“Vô liêm sỉ.” Diệp Thạch đứng ở trước quầng sáng, cao hứng phấn chấn nhìn điểm, một tiếng quát lạnh lùng tại Diệp Thạch bên tai vang lên.

Diệp Thạch quay đầu, liền thấy được Kinh Sí Diễm quắc mắt nhìn trừng trừng, nhất thời có chút chột dạ.

“Sư phụ.” Diệp Thạch cười gượng gọi một tiếng.

Diệp Thạch chà xát tay, ngày hôm qua đi ra, y đã đáp ứng Kinh Sí Diễm chỉ đi ra nhìn một chút rồi lập tức trở về, kết quả y vừa ra, Mộ Thần liền xảy ra chuyện, Diệp Thạch lập tức đem sự tình đã đáp ứng Kinh Sí Diễm là mau chóng trở về ném lên chín tầng mây.

“Chạy đi ra ngoài liền không thấy bóng người, còn nói lập tức sẽ trở

về?” Kinh Sí Diễm lạnh lùng trừng Diệp Thạch, tức giận nói.

Diệp Thạch có chút chột dạ nhìn Kinh Sí Diễm: “Thực xin lỗi,sư phụ, nhưng mà chợt xuất hiện việc ngoài ý muốn, vốn là con có thể về sớm rồi.”

Kinh Sí Diễm hừ lạnh một tiếng: “Ngoài ý muốn? Lấy cớ mới à.”

Kinh Sí Diễm nghiến răng, ông trước kia cũng có thu qua mấy tên đồ

đệ, nhưng những đồ đệ đó đều kinh sợ ông, còn giống Diệp Thạch không coi trọng ông như vậy vẫn là lần đầu tiên.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, ngài không nên tức giận nha, con là thật có chuyện, như vậy, ngài dẫn con đi nhìn khảo hạch chế phù bên kia đi.” Diệp Thạch ưỡn mặt nói.

Kinh Sí Diễm giận tới mức bật cười, thằng nhóc Diệp Thạch này, không giải thích tử tế thì thôi đi, còn muốn ông dẫn đi xem cái gì mà khảo hạch chế phù, khảo hạch chế phù có cái gì hay mà xem.

Kinh Sí Diễm là người võ viện, võ viện cùng thuật viện tranh đấu gay gắt, chưa bao giờ đình chỉ. Võ viện tôn sùng thực lực làm đầu, thuật viện lại cảm thấy có một thân kỹ năng mới có thể tiến xa hơn, Kinh Sí Diễm là người võ viện, tự nhiên đứng ở bên võ viện.

“Khảo hạch chế phù? Tình nhân của ngươi không phải là luyện dược sư sao? Ngươi đi xem chế phù làm gì? Chẳng lẽ ngươi đổi một tình nhân khác, là chế phù sư sao? Ngươi nói là ngoài ý muốn, chính là ngươi quăng một tên luyện đan sư, thay bằng chế phù sư? Đồ đệ à! Những người trong thuật viện đó, không tu luyện cho tử tế, cả ngày luyện luyện mấy thứ loạn thất bát tao, ngươi nếu muốn đổi người, cũng có thể đổi bên võ viện mà.”

Kinh Sí Diễm thấm thía nói.

“Không không, con chỉ có một người là Mộ Thần, anh ấy không biết như thế nào lại bị sắp xếp đến phù viện, chỉ có thể tham gia khảo hạch phù viện.” Diệp Thạch trợn tròn hai mắt, vội vàng giải thích.

Kinh Sí Diễm xuy xuy nở nụ cười, “Con còn nói tình nhân của ngươi thông minh, coi đi, có điền cái đơn cũng điền không xong, một tên luyện dược sư cấp hai thế mà đem mình tới phù viện, ta thấy người này cũng không thông minh lắm đâu.”

Diệp Thạch nghiến răng, mặt đỏ lên cãi: “Không phải như thế! Mộ

Thần không sai, là người chiêu sinh ở Thánh Tinh học viện chép sai.”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm không cho là đúng: “Học viện sẽ không chép sai, cho nên, người viết sai nhất định là vị hôn phu kia của con, con sớm nên đổi tên khác đi, ta thấy vị kia của con thật ngốc.”

“Không đổi! Mộ Thần đối với con rất tốt.” Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi nói.

Kinh Sí Diễm nói: “Trước kia con kiến thức kém, về sau con sẽ phát hiện, sẽ có nhiều người trong học viện càng ưu tú, đối với con càng tốt hơn so vớivị hôn phu kia của con.”

Diệp Thạch đen mặt: “Mới không phải, Mộ Thần là tốt nhất.”

Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch, thầm nghĩ cũng không biết Mộ Thần có ma lực gì, vậy mà lại làm cho đồ đệ nhà mình khăng khăng một mực như thế.

Diệp Thạch cắn môi, mong đợi nhìn Kinh Sí Diễm: “Sư phụ, ngài mang con đi xem khảo hạch phù viện đi.”

“Mang con đi xem thì có thể, nhưng mà, vi sư cũng không thể can thiệp vào việc chọn lựa của phù viện.” Kinh Sí Diễm ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

“Dạ.” Diệp Thạch gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.

“Lại nói tiếp, thi viết hẳn là đã kết thúc, vị kia của con có bị đào thải ra ngoài chưa đấy?” Kinh Sí Diễm hỏi.

“Không có, Mộ Thần hắn đã thông qua, tuy rằng điểm không cao lắm, nhưng mà đã thông qua.” Diệp Thạch đắc ý nói.

“Hắn thông qua thế nào được? Làm bừa à.” Kinh Sí Diễm như có điều suy nghĩ mà nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch giận trừng Kinh Sí Diễm: “Mới không phải, anh ấy xem qua là nhớ.”

“Vậy à, thì ra là có bản lĩnh này, vậy cũng không có gì đặc biệt, trong học viện rất nhiều người đều có bản lĩnh xem qua là nhớ.” Kinh Sí Diễm gật đầu nói.

Diệp Thạch: “…”

… …

Khảo hạch phù viện là phỏng chế Xuân Phong Hóa Vũ Phù, Xuân Phong Hóa Vũ Phù là phù cấp hai, chỉ cần sai lầm không vượt qua năm chỗ, sẽ tính thông qua.

Thời điểm Diệp Thạch cùng Kinh Sí Diễm đến, thời gian đệ tử chế

phù đã qua, đang tiến hành chính là bước kiểm tra.

Mộ Thần nhìn thấy Diệp Thạch cùng Kinh Sí Diễm lại đây, không khỏi sửng sốt một chút, Diệp Thạch hướng phía Mộ Thần nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt.

Diệp Thạch nhìn thấy một chế phù đạo sư trong học viện, cầm lên một tấm phù, thanh âm thanh lãnh mà nói: “Sai lầm hai cái, coi như không tồi.”

“Sư phụ, Xuân Phong Hóa Vũ Phù là phù cấp hai hả?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

Kinh Sí Diễm gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Thạch cau mày, có chút bất mãn: “Vì sao khảo hạch của học viện phảikhảo phù cấp hai khó như vậy! Khảo cái phù cấp một là được rồi mà.”

Kinh Sí Diễm chắp tay sau lưng, có chút kiêu căng nói: “Học viện chúng ta muốn chiêu chính là thiên tài, không phải là tài trí bình thường, https://thuviensach.vn

phù cấp hai sao lại khó khăn? Học viện không lấy phù cấp ba ra là đã tính đám người này gặp may rồi.”

Diệp Thạch cắn chặt răng: “Quá nghiêm khắc.”

Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch hỏi: “Con rất khẩn trương sao?”

“Con… Con không có!” Diệp Thạch có chút chột dạ nói.

Diệp Thạch nhìn thấy lão sư phụ trách kiểm tra, khi kiểm tra mỗi tấm phù, đều sẽ trước báo sai lầm kết cấu, sau đó thử kích phát phù.

Diệp Thạch có chút hồ nghi hỏi: “Sư phụ, tại sao có phù có nhiều lỗi sai vẫn có thể kích phát, ít lỗi sai lại kích phát không được?”

Kinh Sí Diễm thản nhiên nói: “Chỉ cần kết cấu chủ yếu không có sai lầm, thì phùvẫn có thể kích phát, kể cả sai lầm nhiều một chút, chỉ cần có thể kích phát, cũng có thể tính là thông qua, nhưng sai lầm vượt qua năm chỗ thì phùkích phát không được.”

Diệp Thạch gật gật đầu: “Thì ra là như vậy.”

Diệp Thạch nhìn đạo sư học viện phù sư, một đường kiểm tra qua, rất nhanh đến phiên Mộ Thần, tâm Diệp Thạch lập tức treo lên tới cổ họng.

“Sai bảy chỗ, không hợp cách.” Thanh âm đạo sư truyền vào tai Diệp Thạch, sắc mặt Diệp Thạch xoát cái thay đổi.

“Chờ một chút.” Diệp Thạch nhịn không được hô một tiếng.

Kinh Sí Diễm nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, chỉ là không nói gì.

“Diệp đồng học, có chuyện gì không?” Phù viện đạo sư quay đầu hỏi.

https://thuviensach.vn

“Vị đạo sư này, ngươi không kích phát một chút đã biết không được?”

Diệp Thạch lấy lại bình tĩnh hỏi.

“Diệp đồng học, tấmphù này có rất nhiều chỗ sai, căn bản không cách nào kích phát.” Phạm Li lạnh lùng nói.

Diệp Thạch nhíu nhíu mày: “Có thể kích phát hay không thì phải kích phát mới biết được! Huống hồ trước đó cũng có cái sai bảy chỗ, ngươi cũng đã thử kích phát rồi!”

“Diệp đồng học, ta đã ở trong nghề chế phù này vài chục năm,phù này có thể kích phát hay không, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, căn bản không cần thử.” Sắc mặt Phạm Li âm trầm nói.

“Vấy cũng có ngoại lệ chứ! Lỡ như có vấn đề, ngài bị thất thủ, làm không tốt, do ngài nhìn sai thì sao?” Diệp Thạch kiên trì nói.

Phạm Li cau mày: “Diệp đồng học, trong việc chế phù, ta…”

“Được rồi Phạm đạo sư, ngươi cứ kích phát một chút đi, dù sao cũng không phải là đại sự gì, ngươi kích phát thử một cái, nếu như kích phát không được, đồ đệ của ta cũng sẽ tâm phục khẩu phục.” Kinh Sí Diễm cắt ngang lời nói của Phạm Li.

Phạm Li nghe vậy thì xanh mặt, nói: “Được.”

Vừa kích ra thì lam quang hiện lên, phù trong tay Phạm Li bay lên không trung, một luồng gió mát thổi thẳng tới, hạt mưa sôi nổi rơi xuống, một cỗ linh khí nồng đậm đập vào mặt, gió nhẹ phơ phất, địa phương có đất thậm chí có cỏ nhỏ ló đầu ra, sinh cơ dạt dào dâng lên.

Chung quanh vang lên một loạt tiếng than sợ hãi, trong lúc nhất thời, ánh mắt của rất nhiều đệ tử đều nhìn về phía phía Mộ Thần, sắc mặt Phạm Li xanh xanh trắng trắng.

https://thuviensach.vn

Trong con ngươi Kinh Sí Diễm hiện lên vài phần dị sắc, “Phạm đạo sư, lần này đúng là ngươi nhìn nhầm rồi. Phù này hiệu quả rõ rệt như vậy, không nên có nhiều sai lầm như vậy.”

Phạm Li xấu hổ cười: “Đúng vậy, có điều, vị bạn học này vẽ tấm phù nàycùng kết cấu nguyên bản của Xuân Phong Hóa Vũ Phù hình như hơi khác một chút, có vẻ như là một loại kết cấu kiểu mới, cho nên ta…”

“Mặc kệ nói như thế nào, có thể chế raphù như vậy, hẳn là có thể

thông qua khảo hạch.” Kinh Sí Diễm nhìn chằm chằm Phạm Li nói.

Phạm Li gật đầu lia lịa: “Tiền bối nói đúng, vị bạn học này đích xác thông qua.”

Nghe được lời của Phạm Li, trên mặt Diệp Thạch không khỏi nổi lên vài phần vui mừng.

… …

Mộ Thần nhìn về phía Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên vài phần phức tạp.

Coi như là hắn tài hoa hơn người, nhưng trong học viện, bất luận một cái âm mưu quỷ kế gì cũng có khả năng làm cho hắn bị đuổi, Mộ Thần căn bản không thể phạm sai nhiều như vậy, nhưng mà, học viện đưa cho hắn tấm Xuân Phong Hóa Vũ Phù kết cấu có vấn đề, Mộ Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi kết cấu.

Nếu không có Diệp Thạch…

Kinh Sí Diễm nhìn qua phía Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên chút hứng thú.

Mộ Thần cảm kích nhìn Kinh Sí Diễm.

https://thuviensach.vn

“Được rồi đồ đệ, kế tiếp cũng không có gì hay mà nhìn, chúng ta đi thôi.” Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch, nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, “Dạ.” Bước nhanh đuổi theo Kinh Sí Diễm.

“Con nói là, tiểu tử Mộ Thần trước kia chưa từng tiếp xúc qua phù, chỉ

mới tiếp xúc gần đây thôi?” Kinh Sí Diễm đầy hứng thú hỏi Diệp Thạch đang vui sướng.

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng ạ!”

Kinh Sí Diễm tuy rằng không biết chế phù, nhưng hiểu biết cơ bản về

chế phù vẫn phải có. Trong lịch sử, phù sư trong nửa tháng học được chế

phù đã là thiên tài, loại sự tình một ngày học được chế phù cấp hai này, Kinh Sí Diễm sống lâu như vậy, nghe cũng chưa nghe nói qua.

Kinh Sí Diễm hỏi Diệp Thạch: “Cho nên, Mộ Thần hắn tốnkhông đến thời gian hai ngày, đã học được luyện chế phù cấp hai?”

Diệp Thạch liên tiếp gật đầu: “Đúng vậy ạ, con đã sớm nói mà, Mộ

Thần là thiên tài, anh ấy rất lợi hại.”

Kinh Sí Diễm quay đầu nhìn Diệp Thạch, nói: “Tiểu tử kia là một kẻ

lừa đảo, hắn nhất định đã lừa con.”

“Làm sao có thể! Mộ Thần trước kia đều chỉ học luyện đan, nhưng do bởi vì học viện đưaanh ấy vàotổchế phù, anh ấy mới đi học chế phù, mấy quyển sách chế phù kia vẫn là do con mua cho anh ấy đó.” Diệp Thạch dựa vào lý lẽ cố gắng nói.

Kinh Sí Diễm gật đầu: “Được rồi, như vậy xem ra, tiểu tử kia coi như

có vài phần tài hoa, miễn cưỡng xứng với đồ đệ của ta.”

Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vệt đỏ ửng.

https://thuviensach.vn

“Phù kia của Mộ Thần dùng để hạ nhiệt độ cũng không tồi,rất mát mẻ.” Diệp Thạch vui vẻ nói.

Kinh Sí Diễm: “…Xuân Phong Hóa Vũ Phù là dùng để cho linh điền tăng gia sản xuất, cũng không phải là dùng để hạ nhiệt độ.”

Diệp Thạch bĩu môi hỏi: “Cho linh điền gia tăng sản xuất? Có thể bán được rất nhiều nguyên thạch?”

Kinh Sí Diễm gật đầu: “Phải vậy. Mà này Thạch Đầu, người võ viện chúng ta đều coi nguyên thạch như cặn bã, không thể giống đám người thuật viện kia, cả ngày nguyên thạch nguyên thạch treo bên miệng, biết chưa?”

“Thế ạ!” Diệp Thạch thụ giáo gật đầu.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

78. Chương 78: Kết Cấu Kiểu Mới

Thạch Đầu, Xuân Phong Hóa Vũ Phù dovị kia của con luyện chế ra, hình như không giống với Xuân Phong Hóa Vũ Phù nguyên bản, trong đó tựa hồ có một loại kết cấu kiểu mới, khiến cho uy lực của nó tăng lên hơn gấp hai, nếu hắn bán loại kết cấu kiểu mới này thì mấy chục vạn nguyên thạch hẳn là không thành vấn đề.” Kinh Sí Diễm không chút để ý nói.

Ánh mắt Diệp Thạch tỏa sang. Trong khoảng thời gian này, thuê phòng, mua nhẫn, mua tài liệu tu luyện, mua sách về phù, bút vẽ phù, mực vẽ phù, giấy vẽ phù,… Sáu mươi vạn nguyên thạch lúc trước lấy được từ

công hội luyện dược sư cấp thấp đã bị hai người xài gần hết, nếu Xuân Phong Hóa Vũ Phù này có thể bán ra tiền, vậy y sẽ có thể thả lỏng một chút.

“Sư phụ, ngài thấy ai sẽ muốn thứ này?” Diệp Thạch mở to mắt, kích động hỏi.

“Người muốn rất nhiều, trong học viện có rất nhiều đệ tử trong nhà kinh doanh ngàn vạn mẫu linh điền, những người đó nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với loại phù này.” Kinh Sí Diễm không nghĩ ngợi liền nói.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, trong con ngươi hiện lên vài phần ánh sáng.

“Có điều…” Kinh Sí Diễm dừng một chút, lắc lắc đầu.

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Có điều? Có điều làm sao ạ?”

https://thuviensach.vn

“Có điều, loại phù kia hình như là do vị kia của con ngẫu nhiên ngộ ra, hiện tại phù kia đã bị dùng, hắn không nhất định còn có thể nhớ rõ kết cấu.”

Kinh Sí Diễm tiếc nuối nói.

“Mộ Thần nhất định sẽ nhớ rõ, anh ấy là thiên tài! Xem qua là nhớ.”

Diệp Thạch nói với giọng chắc chắn.

Kinh Sí Diễm đánh giá Diệp Thạch, cười nói: “Con ngược lại rất tin tưởng hắn!”

“Đương nhiên rồi.” Diệp Thạch nói.

… …

Vẻ mặt Lam Nhược Phong âm trầm, ủ rũ đứng.

Lam Đạt cau mày, sắc mặt xanh mét.

“Con xác định Mộ Thần kia chưa từng học chế phù?” Sắc mặt Lam Đạt rất không tốt.

Lam Nhược Phong gật đầu: “Hắn là luyện dược sư cấp hai, không thể

nào biết chế phù được!”

“Nhưng hắn quả thật đã luyện chế ra phù, còn là phù cấp hai.” Lam Đạt cố gắng bình tĩnh nói.

“Con cũng không biết vì sao lại như vậy...” Lam Nhược Phong không cam lòng nói.

Lam Đạt thở dài: “Thực ra, vìphòng ngừa vạn nhất, ta đã động tay động chân lên tấmXuân Phong Hóa Vũ Phù đưa cho Mộ Thần để luyện chế, nếu Mộ Thần chiếu theo tấm phù kiađể phỏng chế, kể cả phỏng chế

không chút nào sai, cũng sẽ không kích phát được.”

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong đen mặt, vậy xem ra, tính thế nào thì Mộ Thần cũng sẽ không có khả năng ở lại, chỉ là, người này lại cố tình ở lại được.

“Nếu lúc ấy Kinh Sí Diễm võ vương không có xuất hiện, Mộ Thần kia chắc chắn sẽ bị đào thải, chắc chắn là như vậy, nhưng Diệp Thạch lại cố

tình xuất hiện trong thời gian đó.” Lam Đạt lắc đầu nói.

Vì để đuổi Mộ Thần ra, hắn thậm chí thỉnh động Phạm Li kia phụ

trách chiêu sinh bên phù viện, đáng tiếc, Kinh Sí Diễm võ vương lại xuất hiện, chẳng những làm cho Mộ Thần được giữ lại, còn làm cho Phạm Li mất mặt.

… …

“Mộ Thần hắn thành công rồi.” Trình Uyển Bạch nhìn danh sách chiêu sinh của Thánh Tinh học viện, vui vẻ nói.

Tạ Đan Yên nhíu mày, nói: “Đúng là thành công, Hoàng ban, dưới cuối mà thôi, cũng không có gì giỏi.”

“Đan Yên, Mộ Thần là luyện dược sư, có thể làm được như vậy đã rất không dễ dàng.” Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ nói.

Tạ Đan Yên bĩu môi: “Ta dám đánh cuộc, hắn nhất định đã học qua chế phù, chứ người thường làm sao có thể trong vòng một ngày học được chế phù.”

Trình Uyển Bạch chỉ cười, không để bụng: “Kể cả trước kia học qua rồi thì cũng thực không dễ dàng, đan phù song tu, rất lợi hại!”

“Tham thì thâm, người này cũng chỉcóhào quang ở hiện tại mà thôi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ không có kết quả tốt.” Tạ Đan Yên bĩu môi nói.

“Bất kể thế nào, có thể lưu lại vẫn tính là tốt.” Trình Uyển Bạch cười.

https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói Mộ Thần đi cửa sau, nếu không phải Kinh tiền bối ra tay, người này sẽ bị đuổi ra.” Tạ Đan Yên nói.

Trình Uyển Bạch liếc mắt xem thường: “Chuyện ta nghe với chuyện ngươi nghe hoàn toàn không giống, đạo sư kia mắt không tốt, phù của Mộ

Thần rõ ràng có thể kích phát, lão sư kia lại cậy già lên mặt nói không thể

kích phát, nghe nói phù đó hiệu quả rấttốt, làm những người lúc trước ở chỗ

này đều trấn trụ.”

Tạ Đan Yên: “Thực sự thần kỳ như vậy thì tốt rồi.”

… …

Lớp của phù viện bị chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn ban, Thiên ban thì đệ tử có tố chất tốt nhất, Hoàng ban kém cỏi nhất.

Thiên ban được trang bị đạo sư tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, đệ tử của Thiên ban mỗi tháng đều được một vạn nguyên thạch, đệ tử của lớp Hoàng ban thì một khối nguyên thạch cũng không có.

Đệ tử Thiên ban chỉ cần nghiên cứu phù là được, đệ tử Hoàng ban mỗi tháng còn phải nộp số lượng phù nhất định lên trên học viện; đệ tử Thiên ban trong học viện mua đồ có thể được chiết khấu, Hoàng ban thì giá gốc.

Đệ tử Thiên ban thì mỗi người một căn nhà, Hoàng ban bốn người dùng chung một phòng, đương nhiên, nếu đệ tử Hoàng ban có yêu cầu, cũng có thể bỏ tiền ra mua một căn nhà, nhưng nguyên thạch xác thực không được tiện nghi.

Nói ngắn gọn, đãi ngộ của Hoàng ban cùng Thiên ban là một trời một vực, đệ tử không cần phải cố định lên lớp, học viện mỗi tháng đều sẽ có một lần khảo hạch, biểu hiện tốt thì sẽ được đưa lên lớp cao hơn, biểu hiện không tốt thì sẽ bị đưa xuống lớp thấp.

https://thuviensach.vn

Thời điểm Mộ Thần đi vào trong ký túc xá, ba đệ tử trong ký túc xá đồng thời hướng phía Mộ Thần nhìn lại, ánh mắt ba người đều có chút quỷ

dị.

Vốn là lấy biểu hiện của Mộ Thần, hẳn là không nên bị an bài tại Hoàng ban, có điều Mộ Thần đắc tội Phạm Li, cường long khó áp địa đầu xà, cho dù có Kinh Sí Diễm làm núi dựa, Mộ Thần cũng vẫn phải xuất hiện ở tại nơi này.

“Mộ Thần, ngươi đến tột cùng đã đắc tội với ai vậy? Phạm Li tiền bối có vẻ rất có thành kiến với ngươi đó.” Nghiêm Hạ tò mò hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần nói: “Ta cũng không biết. Hôm nay là lần đầu tiên ta gặp ông ta.”

“Mộ Thần, ngươi với Diệp Thạch kiacó quan hệ như thế nào vậy? Ta thấy y giống như rất quan tâm ngươi!” Lữ Ý khẽ đảo mắt hỏi.

Mộ Thần cười cười, không nói thêm gì.

“Mộ Thần, có người tìm.” Tưởng Thành nói.

Mộ Thần nhìn qua hướng cửa, liền nhìn thấy Diệp Thạch mỉm cười đứng ở bên ngoài.

“Sao em lại tới đây?” Mộ Thần đi ra hỏi.

“Tới thăm anh một chút, em vừa mới biết được vị đạo sư không biết xấu hổ kia an bài anh đến Hoàng ban, thành tích của anh không yếu như

vậy.” Diệp Thạch bất mãn nói.

Mộ Thần không để bụng, mỉm cười: “Không có việc gì, chúng ta đi chỗ khác nói đi.”

Diệp Thạch gật đầu, hai người tay nắm tay, rời đi.

https://thuviensach.vn

Ba người còn lại trong ký túc xá nhìn một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Mộ Thần, vì sao cái phù kia của anh lại không giống với những người khác?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Mộ Thần híp mắt nói: “Bởi vì tấm phù được phát đến trên tay ta có vấn đề, cho nên bất đắc dĩ, ta chỉ có thể điều chỉnh kết cấu vốn có của nó.”

“Làm sao anh biết tấm phù được chia cho anh có vấn đề?” Diệp Thạch mở to mắt hỏi.

“Nhìn ra.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Mộ Thần lấy ra một tấm phù, nói với Diệp Thạch: “Đây là ta hoàn toàn căn cứ theo tấm phù được phát đến tay mà vẽ thành Xuân Phong Hóa Vũ Phù.” Mộ Thần thử kích phát, phù liền hóa thành tro bụi.

Diệp Thạch chớp chớp mắt, không hiểu: “Sao có thể như vậy?”

“Ta không biết, cũng may là lúc ấy em xuất hiện, nếu không, nói không chừng…” Mộ Thần không cam lòng siết chặt tay, cảm giác người ta là dao thớt, mà mình là thịt cá, thật sự rất không tốt.

Diệp Thạch cắn chặt răng, phẫn uất nói: “Em đi nói cho sư phụ…”

Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch lại, “Phù mà học viện phát xuống đã bị

thu rồi, hiện tại chúng ta không có chứng cớ, võ viện cùng thuật viện lại bất hòa, sư phụ em là người võ viện, nếu can thiệp vào chuyện của thuật viện sẽ không ổn, chúng ta dù sao vẫn là tân sinh.”

Diệp Thạch cắn môi, ủ rũ hỏi: “Chuyện kia cứ coi như thôi?”

Mộ Thần xoa đầu Diệp Thạch, nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tạm thời chỉ có thể để đó, đúng rồi, em tìm ta có chuyện gì?”

https://thuviensach.vn

“A! Thiếu chút nữa quên luôn chính sự.” Diệp Thạch phục hồi lại tinh thần, “Mộ Thần, Xuân Phong Hóa Vũ Phù anh luyện chế ra là dùng kết cấu kiểu mới gì đó sao? Sư phụ nói, loạiphù kia của anh hiệu quả tốt hơnso với Xuân Phong Hóa Vũ Phù phổ thông.”

Mộ Thần nói: “Lúc ấy ta căn cứ theo văn lộ vốn có trên tấmphù kia mà hơi cải biến mới thành.”

“Anh còn nhớ rõ kết cấu kia không? Sư phụ nói, kết cấu kia giá trị

mấy chục vạn nguyên thạch đó.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Thật à?”

Diệp Thạch gật gật đầu, “Đúng vậy!”

… …

“Diệp đồng học, ngươi tìm ta?” Một thiếu niên lùn béo đứng ở trước mặt Diệp Thạch, vẻ mặt tươi cười hỏi.

Thiếu niên tên là Phú Nguyên Bảo, ở Thánh Tinh học viện được ba năm, có thực lực võ sư một sao, trong việc tu luyện không có bao nhiêu thiên phú, nhưng buôn bán thì quả thật rất có thiên phú.

“Ta nghe mọi người nói, học trưởng ngươi được xưng Bách Hiểu Sinh trong Thánh Tinh học viện, không có việc nào trong Thánh Tinh học viện mà ngươi không biết?” Diệp Thạch híp mắt nói.

Thiếu niên gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Đó là tên màmọi ngườitặng ta.”

Diệp Thạch tung ra một ngàn nguyên thạch, hỏi: “Ta muốn biết người phụ trách chiêu sinh của đan viện lần này là ai?”

https://thuviensach.vn

“Phụ trách chiêu sinh của đan viện lần nàylà đan viện Lam Đạt đạo sư, vấn đề này tùy tiện hỏi thăm liền biết, ta sẽ không thu nguyên thạch của Diệp đồng học ngươi.” Phú Nguyên Bảo tươi cười như đóa cúc nói.

“Lam Đạt? Lam Nhược Phong và Lam Đạt có quan hệ như thế nào?”

Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

“Hai người đều là người Lam gia, Lam Đạt là tộc thúc của Lam Nhược Phong, vấn đề này vừa vặn một ngàn nguyên thạch.” Thiếu niên mập mạp lời vừa ra khỏi miệng, lập tức thu nguyên thạch vào tay.

Diệp Thạch mặt âm trầm, y nói mà, y cùng Mộ Thần mới đến, Mộ

Thần vì cái gì lại bị người tính kế nhiều lần, thì ra là Lam Nhược Phong ở

sau lưng giở trò quỷ sao? Tên kia quả nhiên không phải là cái thứ gì tốt.

Lam Nhược Phong vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Mộ

Thần nhiều lần cự tuyệt Trang Du, Lam Nhược Phong bởi vậy ghi hận trong lòng? Đúng là một đôi gian phu dâm phu.

Phú Nguyên Bảo nhìn vẻ mặt Diệp Thạch biến ảo bất định, nhíu mày, Mộ Thần là vị hôn phu Diệp Thạch, vốn là luyện dược sư cấp hai, nhưng mà, tên của hắn lại xuất hiện trong phù viện, nguyên bản Mộ Thần bị nhận định sẽ bị đào thải, vậy mà lại ngoài ý muốn thông qua khảo hạch học viện phù sư, không thể không nói đây là một kỳ tích.

Diệp Thạch híp mắt, nhìn Phú Nguyên Bảo hỏi: “Ta muốn bán đấu giá kết cấu của một loại Xuân Phong Hóa Vũ Phù, ngươi có đề nghị gì không?”

“Cái kết cấu của loại này, Mộ Thần không quên?” Phú Nguyên Bảo khiếp sợ hỏi.

“Ngươi biết Mộ Thần?” Diệp Thạch có chút ngoài ý muốn.

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo thầm nghĩ, mình được xưng Thánh Tinh học viện Bách Hiểu Sinh, nếu như chút sự tình ấy cũng không biết, vậy còn làm làm gì chài! Mộ Thần luyện chế ra Xuân Phong Hóa Vũ Phù, khi kích phát hiển lộ ra dị tượng đã kinh diễm không ít người đâu!

“Đương nhiên, Mộ thiếu là thiếu niên thiên tài như vậy, ta như thế nào lại không nghe nói đến?” Phú Nguyên Bảo cười nói.

“Mộ Thần tất nhiên là thiên tài, không nói cái này, ngươi có đề nghị gì tốt không?” Diệp Thạch hỏi.

“Có, nhưngấn theo quy củ, ta muốn lấy một phần trăm tiền lời.” Phú Nguyên Bảo chớp mắt nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Có thể.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

79. Chương 79: Xé Rách Mặt

Phú Nguyên Bảo mang Diệp Thạch tới Bách Bảo Các trong học viện,

“Diệp đồng học, Bách Bảo Các này kinh doanh các loại bảo vật, nó chuyên sáng lập một chỗ cung cấpcho các đệ tử gửi bán đồ vật. Ngươi sắp sửa bán đồ, vậy viết ở bên kia rồi gửi bán linh bảo là được.”

Phú Nguyên Bảo kiên nhẫn giải thích: “Nếu có người cảm thấy hứng thú đối với đồ vật ngươi muốn bán, người đó sẽ viết giá cả, đặt ở bên trong hộp tối phía dưới, hộp tối hoàn toàn phong bế, người tham dự cạnh tranh lẫn nhau sẽ không biết đối phương báo giá bao nhiêu, Diệp đồng học, đến lúc đó ngươi từ trong hộp tối lựa chọn giá cả cao nhất là có thể.”

Diệp Thạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Đúng rồi, gửi bán đồ vật ở chỗ này, một ngày thu một ngàn nguyên thạch tiền thuê.” Phú Nguyên Bảo vân đạm phong khinh nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, “Cái gì?!” Đồ vật còn chưa có bán được, đã muốn y tốn nguyên thạch trước, nào có chuyện như vậy.

“Diệp đồng học, thứ này của ngươi nếu bán đượctốt, trên trăm vạn nguyên thạch cũng không thành vấn đề, gửi bán chỗ này chỉ thu mấy ngàn nguyên thạch, không coi là gì.” Phú Nguyên Bảo nhìn bộ dạng xót ruột của Diệp Thạch, lập tức tận tình khuyên nhủ.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch âm thầm liếc mắt xem thường, một ngày một ngàn, sao không đi cướp luôn đi, không phải là nguyên thạch của mập mạp chết bầm này, mập mạp này tất nhiên không đau lòng.

Bất kể thế nào, Diệp Thạch cũng vẫn nhịn đau giao ba ngày tiền thuê, lĩnh được một vị trí.

“Hình ảnh này là gì?” Diệp Thạch nhìn chỗ gửi bán khác có nhiều lần truyền phát hình ảnh, hỏi.

“Bên trong này có thể đặt ảnh thạch, nếu biểu đạt bằngngôn ngữ

không được, thì có thể đặt ảnh thạch, triển lãm thêm về đặc tính của vật phẩm.” Phú Nguyên Bảo giải thích.

Trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên ánh sáng, “Vậy à.” Trước đó y đi xem Mộ Thần, đã thuận tiện quay lại quá trình Mộ Thần thí nghiệm, hiện tại có vẻ vừa vặn cần dùng đến.

Phú Nguyên Bảo nhìn Diệp Thạch thả ảnh thạch, run run khóe miệng một chút.

Mộ Thần thí nghiệm ngày đó, tuy rằng có không ít người đều thấy được, nhưng người nhìn thấy phần lớn là tân sinh, mà lời nói của tân sinh lại không có lực thuyết phục lớn, gần đây việc này đã chậm rãi bình ổn xuống, hiện giờ Diệp Thạch lại thả ra đoạn hình ảnh này, sợ là danh dự của Phạm Li tiền bối sẽ bị quét sạch.

… …

“Diệp Thạch, ngươi ở trong này à? Mộ Thần đâu?” Thanh âm Trang Du từ phía sau Diệp Thạch truyền tới.

Diệp Thạch quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Trang Du: “Mộ Thần không có ở đây.”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo rất biết quan sát, vừa nghe ngữ khí của Diệp Thạch, trực giác biết là đang bực mình, ngược lại Trang Du không phản ứng gì.

“Thì ra hắn không ở đây. Ta còn muốn chúc mừng hắn đã thuận lợi lưu lại học viện.” Trang Du tỏ vẻ thất vọng nói.

Trên mặt Diệp Thạch hiện lên nụ cười lạnh, lời này của Trang Du đối với Diệp Thạch mà nói giống như là đang thị uy vậy, Diệp Thạch triệt để bị

chọc giận.

Diệp Thạch nổi giận nói: “Trang Du, tiện nhân ngươi thật lẳng lơ, bên cạnh ngươi có nhiều nam nhân như vậy còn chưa đủ cho ngươi câu dẫn sao, cần gì phải nhìn chằm chằm vị hôn phu của ta không tha, ngươi muốn đàn ôngnhư vậy sao? Ngươi rốt cuộc dâm đãng đến cỡ nào thế! Câu dẫn hết tên này đến tên khác, lại vẫn trưng ra bộ dáng oán phụ.”

Diệp Thạch đột nhiên bùng nổ, xác thực làm tất cả mọi người trong đây kinh hãi. Tuy rằng người trong đây phần lớn đều là bộ dáng nghiên cứu thương phẩm, nhưng mà, lực chú ý đều đặt ở trên người Diệp Thạch cùng Trang Du.

Diệp Thạch cùng Trang Du là hai thiếu niên tư chất cấp tám, vừa tiến vào học viện liền khiến không ít người hiếu kỳ.

Trang Du mở to mắt, bi thương nhìn Diệp Thạch: “Diệp Thạch, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sao có thể nói như vậy?”

“Ta đang nói gì á hả, đừng trưng cái bộ mặt đáng thương này của ngươi trước mặt ta, ta không phải là những vịđó của ngươi, không chịu nổi bộ dáng này của ngươi, nếu muốn làm nũng thì đi tìm những người tình đó củangươi, đừng có ở trước mặt ta phát tao, nhìn ghê tởm.” Diệp Thạch không kiên nhẫn nói.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, lên tiếng: “Diệp Thạch, rốt cuộc là emxảy ra chuyện gì? Trang Du em ấyđâu có đắc tội em.”

Ánh mắt Diệp Thạch sắt bén hướng về phía Lam Nhược Phong, trong con ngươi sát khí quay cuồng: “Ngươi đau lòng sao? Đau lòng thì ngươi mang hắn cách xa ta và Mộ Thần ra một chút, cả ngày cứ lôi kéo hắn tới trước mặt ta cùng Mộ Thần. Ngươi không biết hắn đối Mộ Thần tâm hoài bất quỹ à!”

“Lam Nhược Phong, ngươi không phải là “vậy”chứ? Một mình ngươi thỏa mãn hắn không được, cho nên, ngươi mới muốn tìm thêm người giúp ngươi? Ngươi nếu muốn tìm người hỗ trợ thì đi tìm người khác đi, đừng nhìn chằm chằm Mộ Thần. Ngươi muốn tìm bao nhiêu thì tìm bấy nhiêu, chỉ cần không tìm Mộ Thần, ta cũng sẽ không can thiệp.” Diệp Thạch nói một trận như pháo.

Sắc mặt Lam Nhược Phong xanh mét, bất luận một nam nhân nào khi bị hoài nghi năng lực phương diện kia sắc mặt cũng sẽ không quá tốt.

“Diệp Thạch, ngươi quá đáng.” Lam Nhược Phong rốt cục giận tái mặt nói.

Trên mặt Diệp Thạch hiện lên tươi cười khoái ý, y đã sớm nhìn hai người kia không vừa mắt, nhưng mà trước kia Mộ Thần luôn ở bên cạnh, thế nên y vẫn luôn không có phát tiết ra được.

“Ta quá đáng? Lam Nhược Phong, đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì thì ta cũng không biết, ngươi tiểu nhân không biết liêm sỉ, chỉ biết dùng chút âm mưu quỷ kế không đến nơi đến chốn, ngươi vĩnh viễn cũng không so được với Mộ Thần, Lam Nhược Phong, ngươi sẽ gặp báo ứng!” Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng.

Nhìn thấy chung quanh có không ít ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn qua, Lam Nhược Phong gắt gao siết chặt tay, Diệp Thạch người https://thuviensach.vn

này, quá đáng!

Lam Nhược Phong cắn rang, mình trước kia thế mà lại cảm thấy Diệp Thạch sẽ yêu mình, vì mình liều lĩnh hết thảy, đúng là ý tưởng vớ vẩn.

Trong điếm có không ít người hứng thú nhìn một màn này, có rất nhiều nam nhân luyến mộ Trang Du, thấy bộ dáng Trang Du ảm đạm, thì cảm thấy Diệp Thạch không khỏi có chút quá đáng; có rất nhiều nữ nhân ghen tị Trang Du, cảm thấy Diệp Thạch làm thật sự là quá tốt, người giống Trang Du như thế, nên hảo hảo mắng một trận, cả ngày giả một bộ Tiểu Bạch Hoa, xác thực đáng giận.

“Diệp Thạch, ngươi là bởi vì Mộ Thần không phải thật tâm thích ngươi, cho nên tức giận sao?” Trang Du ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Diệp Thạch, mở miệng hỏi.

Diệp Thạch cảm giác khó chịu giống như ăn phải ruồi bọ, “Kể cả Mộ

Thần không thích ta, cũng sẽ không thích cái hàng dâm đãng như ngươi, ngươi rốt cuộc muốn Mộ Thần cự tuyệt ngươi mấy lần, ngươi mới có thể

biết khó mà lui đây? Ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ hay không vậy?”

Diệp Thạch xem thường liếc mắt nhìn hai người, ngẩng đầu bước ra ngoài.

Trang Du nhìn bóng dáng Diệp Thạch, mặt mũi nóng bừng. Từ trước tới nay, Trang Du còn chưa bị đối đãi như vậy.

Phú Nguyên Bảo tránh qua một bên, thấy Diệp Thạch đi ra ngoài, cũng thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra theo. Hai người Diệp Thạch với Trang Du, hắn ai cũng cũng không đắc tội nổi!

… …

https://thuviensach.vn

Thời điểm Diệp Thạch cùng Trang Du phát sinh xung đột, Trình Uyển Bạch và Tạ Đan Yên vừa vặn cũng có mặt.

“Không ngờmiệng Diệp Thạch lại ác như vậy, trước kia ta thật không nhìn ra.” Tạ Đan Yên mở to mắt nói, trước đây thấy bộ dáng Diệp Thạch không lạnh không nóng, khúm núm đi theo phía sau Mộ Thần, còn tưởng rằng chỉ là một quả hồng mềm, nàng thật sự là… có mắt như mù.

Trình Uyển Bạch cười: “Đúng vậy, nhìn người không thể nhìn tướng mạo.” Bởi vì Mộ Thần, lúc trước Diệp Thạch đối với nàng cũng rất lãnh đạm, nhưng tốt xấu cũng không có thẳng mặt mắng như vậy!

Dựa theo nguyên tác, Tạ Đan Yên sẽ từ từ bị Lam Nhược Phong mê hoặc, từ từ không thể tự kềm chế.

Nhưng hiện giờ, do không thu được dị hỏa, mị lực của Lam Nhược Phong bị giảm lớn. Tạ Đan Yên lại mơ hồ đoán được vấn đề thí nghiệm nhập học của Mộ Thần có liên quan tới Lam Nhược Phong, ấn tượng đối với Lam Nhược Phong liền thấp xuống. Thánh Tinh học viện nhiều cao thủ

như mây, Tạ Đan Yên ngược lại đối với Lam Nhược Phong không còn để

bụng như trước nữa.

“Hình như là Diệp Thạchđến gửi bán đồ vật?” Trình Uyển Bạch nói.

Tạ Đan Yên: “Hình như là vậy, chúng ta đi xem y gửi bán cái gì đi.”

Trình Uyển Bạch gật đầu, đi tới trước đài gửi bán.

Trên chỗ gửi bán nhiều lần truyền phát hình ảnh Mộ Thần vào đợt thí nghiệm thứ hai, rất nhiều người đứng trước mặt hai người, hội tụ phía trước nơi gửi bán, từng đợt tiếng thảo luận khe khẽ truyền vào trong tai hai người.

“Hiệu quả củaXuân Phong Hóa Vũ Phù tốt như vậy sao?”

https://thuviensach.vn

“Nghe nói cái này là bản thay đổi, hiệu quả so vớiXuân Phong Hóa Vũ

Phù phổ thôngthì tốt hơn không ít.”

“Vị phù viện đạo sư này thật đúng là có mắt không tròng! Rõ ràng là một tấm phù kiểu mới, ông ấy lại nói là lỗi sai rất nhiều, không thể nào phát động, nếu không phải có Kinh Sí Diễm tiền bối vừa vặn ở đó, học viện liền bỏ qua một thiên tài rồi.”

“Thiên tài thì ta không thấy được, có khả năng là mèo mù vớ phải chuột chết.”

“Mèo mù vớ phải chuột chết hả, có bản lĩnh thì ngươi đi làm một cái đi!”

“A! Là Thang Châu Nhi, nàng bỏgiấy vào kìa.”

“Trong nhà Thang Châu Nhi kinh doanh mấy ngàn vạn mẫu linh điền, nghe nói nàng ta đã sớm cảm thấy hứng thú với loại Xuân Phong Hóa Vũ

Phù này.”

“Không biết nàng ta lấy ra bao nhiêu, nha đầu kia luôn tài đại khí thô, ta nghĩ nàngta hẳn là lấy ra ít nhất một trăm vạn.”

… …

Mộ Thần đi vào ký túc xá, phát hiện ánh mắt mấy người trong ký túc xá nhìn hắn càng thêm quỷ dị.

“Làm sao vậy?” Mộ Thần nghi hoặc hỏi.

“Mộ Thần, Diệp Thạch là vị hôn thê của ngươi hả?” Lữ Ý ngạc nhiên hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

“Hôm nay y với Trang Du và Lam Nhược Phong cãi một trận lớn, ngươi biết không?” Lữ Ý chớp mắt hỏi.

Mộ Thần nhíu mày, hỏi: “Thạch Đầu với Trang Du cãi nhau? Y chịu thiệt hả?”

Đám người Lữ Ý hai mặt nhìn nhau, nói: “Có vẻ nhưDiệp Thạch không bị thiệt thòiđâu.” Nghe mấy người lúc ấy ở chỗ đó kể Diệp Thạch nói chuyện rất cay nghiệt, Trang Du bị y mắng đến muốn ngất luôn.

Mộ Thần gật đầu, thở ra một hơi: “Thạch Đầu không bị thiệt thòi là được rồi.”

“Mộ Thần, ngươi với Diệp Thạch cùng một chỗ, có cảm thấy áp lực rất lớn không?” Nghiêm Hạ đánh giá Mộ Thần, hỏi.

Mộ Thần không hiểu: “Áp lực lớn? Sao ta lại có áp lực?”

Nghiêm Hạ cười gượng hai tiếng, nói: “Mộ Thần, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, Diệp Thạch y có chút... ừm...hung dữ sao?”

Mộ Thần nhún vai: “Thạch Đầu không hung dữ chút nào cả.Rốt cuộc các ngươi đang nói gì đấy?”

Mộ Thần đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, mới phát hiện, lần này Diệp Thạch và Trang Du nháo có chút lớn, hai người đều là đệ tử của võ vương, là nhân vật trước mắt chạm tay có thể bỏng, xác thực có không ít người chú ý tới.

Diệp Thạch và Trang Du nháo lớn, đưa tới vô số lời đồn đãi.

Tỷ như, Diệp Thạch với Trang Du, hai người kết thù kết oán đã lâu, Trang Du đã từng hoành đao đoạt ái.

https://thuviensach.vn

Tỷ như, Diệp Thạch kỳ thật luyến mộ Lam Nhược Phong, nhưng mà Lam Nhược Phong một lòng đều ở trên người Trang Du, Diệp Thạch bởi vì yêu sinh hận.

Tỷ như, vị hôn phu của Diệp Thạch là Mộ Thần có một chân với Trang Du, Diệp Thạch bị Trang Du đeo nón xanh*.

*cắm sừng

Tỷ như, người Mộ Thần thật tâm thích chính là Trang Du, do ngại hôn ước mà không thể không cùng một chỗ với Diệp Thạch.

… …

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

80. Chương 80: Treo Giải Thưởng Giá Trên Trời Trong Sí Diễm Các.

“Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn!” Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt bởi vì phẫn nộ mà tỏa ra hồng quang.

Diệp Thạch siết chặt tay, đám ngu ngốc kia lại còn nói, y luyến mộ

Lam Nhược Phong!

Y hiện tại chỉ muốn giết chết người này, nếu không phải là học viện không cho đệ tử tư đấu, thì y sớm đã xuống tay.

Vậy mà còn có người nói, Mộ Thần thật tâm thích chính là Trang Du, cùng một chỗ với y chỉ là chơi đùa. Hỗn đản, hỗn đản, một đám hỗn đản!

Chỉ biết nói hưu nói vượn, Mộ Thần và Trang Du đã sớm không còn quan hệ gì.

“Đồ đệ, con đang làm gì vậy?” Kinh Sí Diễm đi vào hỏi.

Diệp Thạch đi lên, cung kính gọi một tiếng, “Sư phụ.”

“Nghe nói con cãi nhau cùng Trang Du?” Kinh Sí Diễm đầy hứng thú ngồi ở trên ghế, nhàn nhã hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Vâng.”

https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói con cãi thắng mà,tại sao lại rầu rĩ không vui như vậy?”

Kinh Sí Diễm hỏi.

Diệp Thạch cắn răng, phiền muộn nói: “Còn không phải là do đám người kia sao, nói con thích Lam Nhược Phong, còn vì Lam Nhược Phong yêu sinh hận?Con làm sao có thể thích tên tiểu nhân kia, Lam Nhược Phong hắn biết yêu thuật, hơn nữa còn dám tính kế Mộ Thần, hoàn toàn là một tên ngụy quân tử!”

Kinh Sí Diễm cười cười: “Đồ đệ, con tức giận như vậy có ích lợi gì?

Lúc này không bằng tu luyện thật tốt, chờ thực lực của con mạnh hơn so với bọn họ, rồi có thể tìm cơ hội thu thập những người mà con ghét.”

Con ngươi Diệp Thạch sang lên, lập tức trịnh trọng gật đầu: “Sư phụ, ngài nói đúng, giờ con đi mua nguyên liệu tu luyện.”

Diệp Thạch cao hứng phấn chấn liền xông ra ngoài, âm thầm nghĩ, chỉ

có thực lực mới có thể nói lý, sư phụ nói đúng, vì sao mình được hâm mộ, vì sao người người đều nghe mình, còn không phải chính là bởi vì sư phụ

nhà mình thực lực mạnh sao?

… …

“Sư thúc, tiểu sư đệ thật đáng yêu!” Một nữ tử thân hồng y đi đến.

Kinh Sí Diễm cười: “Đáng yêu hả, không nhìn ra. Tiểu tử đó tuổi trẻ

xúc động, nghe nói tên đồ đệ của Sư Tử Ngọc bị nó mắng khóc lê hoa đái vũ. Cho dù là song nhi thì cũng là nam nhân, bị người mắng một trận liền khóc, cũng không biết là có đức hạnh gì.”

Thiếu nữ hồng y cười cười, nói: “Sư phụ nói đúng! Tính tình của Trang Du có chút yếu đuối.”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm cười lạnh: “Tiểu tử kia chỉ biết làm bộ làm tịch, cùng một dạng giả tiên giống sư phụ Sư Tử Ngọc của hắn, chỉ biết làm bộ làm tịch câu dẫn người.Đúng rồi, ta từng kêu con tra về Mộ Thần, tra thế nào rồi?”

Tân Như Ca nhíu mày nói: “Mộ Thần này, xác thực có chút kỳ quái.”

“Là sao?” Kinh Sí Diễm hỏi.

“Con tra ra, giống như tiểu sư đệ đã nói, hắn đúng là luyện dược sư, hơn nữa là một luyện dược sư cấp hai.”

“Con đi tới Mặc Thành điều tra cuộc đời của Mộ Thần, phát hiện, hắn của hơn một năm trước không học vấn không nghề nghiệp, là một tên ăn chơi trác táng, quả thật cũng từng có chút không minh bạch cùng Trang Du, nhưng không biết vì sao, một năm trước hắn đột nhiên cải biến, sau đó thực lực tăng vọt, còn trở thành luyện dược sư, đối với Trang Du cũng là kính nhi viễn chi.” Tân Như Ca nói.

“Việc hắn biết chế phù, có hay không?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Tân Như Ca lắc lắc đầu: “Không có, không có dấu hiệu cho thấy Mộ

Thần hắn trước kia từng học chế phù.”

Kinh Sí Diễm cười khổ nói: “Tiểu sư đệ của con nói, Mộ Thần học được chế phù trong vòng một ngày.”

“Nếu sự thật là như vậy, Mộ Thần tuyệt đối là thiên tài.” Tân Như Ca trầm mặc một hồi mới nói.

Kinh Sí Diễm cười khẩy một tiếng, không cho là đúng: “Thiên tài?

Chỉ là biết một chút thứ bàng môn tả đạo mà thôi, chẳng là cái gì cả.Đúng rồi, tiểu sư đệ của con nói, Mộ Thần vốn ghi danh ở đan viện, kết quả lại bị

người ta động tay chân phân phối đến phù viện, có chuyện này không?”

https://thuviensach.vn

“Quả thật là có, người phụ trách chiêu sinh của đan viện chính là Lam Đạt, ông ta động tay động chân bỏ tờ đơn của Mộ Thần vào phù viện, thậm chí người phụ trách xét duyệt trong phù viện là Phạm Li, hình như cũng có chút giao tình cùng Lam Đạt.” Tân Như Ca cười khổ trả lời. Lần này Mộ

Thần tiến vào Thánh Tinh học viện xác thực không dễ dàng.

“Thuật viện bên kia chướng khí mù mịt, vì một Mộ Thần mà lạira động tác lớn như vậy, hai viện đều có người làm.Nếu cứ để như vậy, tên tuổi của Thánh Tinh học viện đều sẽ bị những bại hoại vô liêm sỉ kia làm mất hết.” Kinh Sí Diễm lạnh lùng hừ một tiếng.

Tân Như Ca cười kể: “Hình như tiểu sư đệ đang bán đấu giá văn lộ

kiểu mới của Xuân Phong Hóa Vũ Phù của Mộ Thần tại Bách Bảo Đường, tiểu sư đệ có để lại hình ảnh lúcMộ Thần thí nghiệm, lần này danh dự Phạm Li sẽ bị quét sạch.”

Kinh Sí Diễm cười nhạo một tiếng: “Đó là điều ông ta đáng bị, người này tâm nhãn rất nhỏ, Mộ Thần bị ông ta ném tới hoàng ban, bây giờ ông ta bị ném mặt cũng tốt.”

… …

Diệp Thạch đứng ở trong cửa hàng Thánh Tinh học viện, nhìn giá cả

của máu yêu thú trong cửa hàng, trong lòng buồn bực một trận.

Trước kia mua máu yêu thú đều là việc của Mộ Thần, Diệp Thạch chỉ

phụ trách dùng, Mộ Thần vẫn luôn nói không mắc, Diệp Thạch cũng chỉ

nghĩ máu yêu thú thật sự không mắc, nhưng xem giá cả của máu yêu thú trong học viện, căn bản là Mộ Thần nói dối! Diệp Thạch cúi đầu, y trước kia vẫn nghĩ Mộ Thần xài tiền như nước, cũng không biết là xài vào chỗ

nào, hiện tại nhớ tới, Mộ Thần xài ở trên người y xác thực không ít.

“Thạch Đầu.” Mộ Thần giương giọng gọi một tiếng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch quay đầu, nhìn thấy Mộ Thần, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ thấp thỏm.

Diệp Thạch không chỉ một lần nghe thấy người khác nói, y lần này mắng Trang Du, thái độ quá ác liệt, không hề có hình tượng, quả thực như

một ả đàn bà chanh chua. Thái độ của người khác, Diệp Thạch có thể

không để ý tới, nhưng thái độ của Mộ Thần, Diệp Thạch lại không thể

không để ý.

“Có chuyện gì hả?” Diệp Thạch có chút câu nệ hỏi.

“Có chút việc, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau.” Mộ Thần nghĩ nghĩ

rồi nói, Diệp Thạch gật đầu, trầm mặc đi theo Mộ Thần ra ngoài.

“Xế chiều hôm nay Tiền Đông Đình tiền bối sẽ đi về Mặc Thành, em có thứ gì muốn đưa cho Trần thúc thì có thể nhờ hắn, chúng ta đi lâu như

vậy, phụ thân ta vớiTrần thúc hẳn là rất lo lắng.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch chớp mắt, phấn chấn nói: “Có thể mang đồ về cho Trần thúc sao? Thật tốt quá…” Diệp Thạch dừng một chút, hỏi: “Anh tìm em, chính là vì việc này.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy,không thì em cho là chuyện gì.”

“Không có, không có gì…” Diệp Thạch hàm hồ nói, y còn tưởng rằng Mộ Thần là vì chuyện Trang Du mà muốn tìm y.

“Việc em cùng Trang Du cãi nhau, anh nghe nói chưa?” Diệp Thạch nhẫn một hồi, vẫn là nhịn không được hỏi ra.

Mộ Thần gật đầu, “Đã nghe rồi.”

“Anh giận sao?” Diệp Thạch thật cẩn thận hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần xoa đầu Diệp Thạch, nói: “Em đâu có bị thiệt thòi, ta tức giận cái gì, nhưng người theo đuổi Trang Du có rất nhiều, em làm như vậy, rất dễ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.” Trang Du có ánh sáng nhân vật chính đấy. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi, đại bộ phận đều là thiên hướng về Trang Du.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Em không sợ.”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Dạ.”

“Mộ Thần, em nghe nói sau ba tháng sẽ có một lần cơ hội chuyển viện, chỉ cần anh thông qua khảo hạch, thì sẽ có cơ hội từ phù viện chuyển tới đan viện.” Diệp Thạch suy nghĩ nói.

Mộ Thần không để tâm nói: “Chuyện đó cũng không vội, luyện chế

đan dược cấp ba cần cấp bậc tu vi ít nhất võ sư ba sao, luyện chế đan dược cấp hai đối với ta mà nói đã không khó khăn, phải nhân lúc trước khi thăng cấp võ sư cấp ba mà hảo hảo nghiên cứu về phù một chút, bây giờ ta đối với phù có hứng thú rất sâu.”

Diệp Thạch gật đầu: “Anh tự mình quyết định là được rồi.”

Mộ Thần cúi đầu, Phạm Li vì việc của hắn mà bị mất mặt, thế nào cũng sẽ nhìn hắn không vừa mắt, còn đan viện cũng không phải là địa phương gì tốt, Phạm Li chỉ là một đạo sư phổ thông trong phù viện, nhưng tộc thúc Lam Đạt của Lam Nhược Phong lại là nhân vật hết sức quan trọng trong đan viện.

So với việc tới đan viện, còn không bằng ở lại phù viện thì tốt hơn, dù sao thứ hắn cần cũng không phải là sự chỉ đạo của đạo sư, mà là tri thức phong phú trong sách của Thánh Tinh học viện, những quyển sách đó rất quý đó!

https://thuviensach.vn

… …

Diệp Thạch nhìn theo thân ảnh đám người Tiền Đông Đình đi xa, trong con ngươi hiện lên vài phần dị thường.

“Mộ Thần, anh đưa cho Tiền Đông Đình tiền bốithứ gì vậy?” Diệp Thạch đứng bên cạnh hỏi.

Mộ Thần nhún vai, ngại ngùng nói: “Vốn ta muốn mua một chút đặc sản, nhưng mànguyên thạch đều đã bị ta tiêu xài phung phí gần hết rồi, đành phải giao ra một chút luyện đan tâm đắc.”

Sắc mặt Diệp Thạch kỳ lạ nhìn Mộ Thần: “Phụ thân anh là luyện dược sư cấp ba, màanh là luyện dược sư cấp hai, luyện đan tâm đắc của anh có thể giúp được phụ thânanh cái gì?Phần lễ này của anh rất không có tâm.”

Mộ Thần bất đắc dĩ thở dài: “Ta đây cũng không có biện pháp, đây không phải là bởi vì không có nguyên thạch sao?”

“Không có nguyên thạch thật thảm.” Diệp Thạch tiếc nuối lắc đầu,

“Đúng rồi, trước anh để em đi bán đấu giá Xuân Phong Hóa Vũ Phù, nghe nói đã có vài người trả giá, bằng không chúng ta hiện tại đi bán nó?”

Mộ Thần lắc đầu: “Không vội, hai ngày này hẳn là còn có người chưa ra giá, chờ buổi tối ngày mai đi, rất nhiều người đều thích ra tay ở khắc cuối cùng.”

Diệp Thạch gật đầu, “Được rồi, à, em nghe nói Thánh Tinh học viện có một nơi phát nhiệm vụ, có thể lĩnh nhiệm vụ, kiếm nguyên thạch, chúng ta đi nhìn xem, được không?”

Mộ Thần gật đầu, lên tiếng “Được.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cùng Mộ Thần đi đến đó, phát hiện có không ít luyện dược sư đều ở đó, trong sân treo một giải thưởng, cao cao đứng đầu bảng, trấn trụ không ít người.

“Cầu linh đan cấp hai, yêu cầu: có thể trợ giúp thuần phục yêu thú, đan dược làm cho yêu thú si mê, mười vạn nguyên thạch một viên.”

Diệp Thạch mở to mắt nói: “Mộ Thần, linh đan cấp hai, mười vạn nguyên thạch một viên.”

Mộ Thần bất đắc dĩ cười: “Nguyên thạch không dễ lấy, đan dược có thể đạt tới tiêu chuẩn của người này, trong lịch sử chỉ có Thú Linh Đan, nhưng Thú Linh Đan đã tuyệt tích hơn một ngàn năm rồi.”

Diệp Thạch gãi gãi đầu: “Vậy làm sao bây giờ?”

Mộ Thần híp mắt nói: “Người này không có nói chính xác yêu cầu Thú Linh Đan, chỉ cần có thể trợ giúp thuần phục yêu thú, có lẽ có thể thử

biện pháp khác.”

“Mười vạn nguyên thạch một viên đó, anh phải nghĩ biện pháp cho tử

tế đấy!” Diệp Thạch nghiêm túc dặn dò.

Mộ Thần gật đầu: “Ta biết rồi.”

Mộ Thần híp mắt, Thánh Tinh học viện quả nhiên lắm người giàu!

Mười vạn nguyên thạch một viên đan dược cấp hai, giá cả như vậy cũng có người dám lấy ra.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

81. Chương 81: MóN LợI Kếch Xù

Trước bảng đơn vây quanh không ít người, Mộ Thần có chút bất đắc dĩ phát hiện, Lam Nhược Phong cùng Trang Du cũng có mặt.

Mấy người đang xem giải thưởng trên bảng đơn khi nhìn thấy Diệp Thạch, sắc mặt nhất thời có chút kỳ lạ.

Lần trước Diệp Thạch và Trang Du cãi nhau ồn ào, thế nên giờ không khí nơi sân lập tức có chút quái dị.

Trang Du quay đầu, nhìn thấy Mộ Thần, ngược lại không có giống dĩ

vãng một dạng hấp tấp hướng lại, mà dùng một đôi mắt trong suốt trong sáng, tràn đầy ủy khuất nhìn Mộ Thần, khi ánh mắt Trang Du chuyển tới trên người Diệp Thạch, nhất thời hiện lên mấy phần kiêng kị cùng oán hận.

Trang Du lần thứ hai chuyển ánh mắt tới trên người Mộ Thần, nhiều thêm vài phần chờ đợi cùng nản lòng muốn nói lại thôi. Mộ Thần mị mắt, bộ dạng này của Trang Du, không phải là muốn mình ra mặt cho hắn đấy chứ? Người này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái qué zề zdị?

Diệp Thạch hung ác trừng Trang Du, Trang Du thấy Mộ Thần thờ ơ, sắc mặt trở nên thất vọng.

Mộ Thần khoanh tay, bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, thời gian lâu thế

rồi mà Trang Du này vẫn như cũ, cũng không biết Lam Nhược Phong nhìn bộ dạng này của Trang Du nhiều vậy có ngán hay không trời.

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên đánh giá Diệp Thạch cùng Trang Du, khóe miệng nở một nụ cười hứng thú.

Tạ Đan Yên khoanh tay, đi về hướng Mộ Thần, hỏi: “Mộ Thần, ngươi sống trong phù viện thế nào?”

“Rất tốt.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tạ Đan Yên nhíu mày nói: “Ngươi ngược lại rất biết thích ứng trong mọi tình cảnh! Đi tới chỗ nào cũng tốt.”

“Phù viện quả thật không tồi, phù đạo bác đại tinh thâm, rất thú vị, Tạ

tiểu thư rảnh rỗi cũng có thể nghiên cứu một chút.” Mộ Thần cười nói.

“Miễn, ta không có nhàn rỗi như ngươi.Đúng rồi, đối với cái giải thưởng này, ngươi có ý gì không?” Tạ Đan Yên hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Có. Từ giải thưởng này có thể thấy được, người có tiền ở Hoàng đô thật không ít, nhiều nguyên thạch như vậy, thật đúng là làm người khác themthuồng!”

Tạ Đan Yên hừ lạnh một tiếng: “Quỷ hẹp hòi.” Nàng vừa rồi nghe được lời của Mộ Thần cùng Diệp Thạch, dường như hắn có chút ý tưởng.

Mộ Thần không để bụng, mỉm cười, Tạ Đan Yên lại không có quan hệ

gì với hắn, hắn không cần mang ý tưởng của mình ra chia sẻ với nàng ta.

Tuy nhiên, thái độ của Tạ Đan Yên cũng làm cho Mộ Thần có chút không hiểu, trong truyện, Tạ Đan Yên đối với Lam Nhược Phong chính là yêu thương thắm thiết, nhưng nhìn thái độ hiện giờ của Tạ Đan Yên, có vẻ

không có dấu hiệu hãm sâu. Bất kể thế nào, Tạ Đan Yên không đứng ở bên cạnh Lam Nhược Phong, nhìn chung là chuyện tốt.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhìn Tạ Đan Yên, nhịn không được mà hơi nhíu mày, Tạ Đan Yên nguyên bản đối với hắn nhiệt tình như lửa, gần đây lại lãnh đạm không ít.

Nữ tử hấp tấp như Tạ Đan Yên cũng không phù hợp với sở thích của Lam Nhược Phong, nhưng cứ bị Tạ Đan Yên vắng vẻ như vậy, Lam Nhược Phong vẫn cảm giác không có tư vị.

Tạ Đan Yên nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên dị

sắc.

Trình Uyển Bạch tiến đến trước mặt Tạ Đan Yên hỏi: “Đan Yên, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Tạ Đan Yên nói: “Ta cảm thấy, Mộ Thần có khả năng luyện chế ra đan dược phù hợp yêu cầu.”

Trình Uyển Bạch kinh ngạc liếc mắt nhìn Tạ Đan Yên hỏi: “Ngươi thế

nào lại đột nhiên xem trọng hắn?”

Tạ Đan Yên bĩu môi nói: “Hắn chính là tên thần giữ của, những chuyệnliên quan tớitiền vẫn luôn đặc biệt tích cực.”

Trình Uyển Bạch cười cười: “Có lẽ đi.”

“Đan Yên, chuyện có liên quan về Thú Linh Đan, ngươi biết bao nhiêu?” Lam Nhược Phong hướng phía Tạ Đan Yên đi tới hỏi.

Tạ Đan Yên nhún vai nói: “Ta không biết được nhiều lắm, cơ bản những gì ta biết được thì mọi người đều biết, Lam thiếu, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”

Tạ Đan Yên cùng Trình Uyển Bạch dắt tay đi ra ngoài. Trình Uyển Bạch đánh giá Tạ Đan Yên, nói: “Đan Yên, hình như gần đây ngươi không https://thuviensach.vn

thân cận với Lam Nhược Phong nữa,hắn đắc tội ngươi?”

Tạ Đan Yên nhăn mày nói: “Không có, ta chỉ là phát hiện, Lam Nhược Phong hắn… cũng không có tốt như ta nghĩ.”

Trình Uyển Bạch cười cười, không nói thêm gì.

… …

Mộ Thần học tại Hoàng ban, mỗi ngày đều có lão sư đến giảng bài, tuy rằng lão sư phân phối đến ban bọn họ trình độ hữu hạn, nưhng dù sao thì ít còn hơn không.

Phần lớn thời gian Mộ Thần đều tự mình nghiên cứu phù, sau khi thông qua thí nghiệm phù, Mộ Thần lấy nguyên thạch còn dư lại trên người đều mua sách có liên quan đến phù, hai ngày này tri thức có quan hệ về phù như thủy triều tràn vào bên trong thức hải của Mộ Thần.

Mộ Thần dần hiểu rõ về phù hơn, cho tới bây giờ, hắn đã có thể vẽ

hơn mười loại phù cấp hai.

“Mộ Thần.” Diệp Thạch sớm chờ ở ngoài phòng học của Mộ Thần.

“Sao lại đến đây?” Mộ Thần vừa ra khỏi phòng học liền thấy được Diệp Thạch.

“Đồ của chúng ta hôm nay đến kỳ, có thể bán phù rồi, chúng ta cùng đi xem đi.” Diệp Thạch hưng trí bừng bừng nói.

Mộ Thần gật đầu: “Được.”

“Cái việc Thú Linh Đan kia, anh nghiên cứu thế nào rồi?” Diệp Thạch chớp mắt, không thể chờ đợi được hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười xấu hổ: “Còn chưa bắt đầu nghiên cứu.” Thời điểm Mộ

Thần muốn động thủ, mới phát hiện hắn đã không còn bao nhiêu nguyên thạch, sự tình như vậy mà bị gác lại.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, “Anh còn chưa có bắt đầu nghiên cứu? Nếu như bị người ta nhanh chân đến trước thì làm thế nào đây?”

Mộ Thần mỉm cười: “Không vội, dù sao trong nhất thời những người khác hơn phân nửa là không có bản lĩnh này.” Thú Linh Đan đã tuyệt tích mấy trăm năm, nếu như có người có thể nghiên cứu thì đã sớm nghiên cứu ra.

Diệp Thạch gật đầu, như có điều suy nghĩ nói: “Nói cũng đúng, cái loại giá áo túi cơmnhư tên Lam Nhược Phong kia phỏng chừng cũng sẽ

không nghĩ ra biện pháp, chúng ta tớixem đấu giá trước đi, tên Phú Nguyên Bảo kia nói, có thể cũng được một trăm vạn nguyên thạch đấy.” Diệp Thạch phấn chấn nói.

“Nhiều như vậy?” Mộ Thần nhướng mày.

“Mộ Thần, có nhiều nguyên thạch như vậy, anh muốn gì?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần suy nghĩ rồi nói: “Ta muốn mua một cái đan lôcấp ba, lúc trước trong khu đấu giá mua cái đan lô cấp hai kia đã có chút không đủ

dùng, ta còn muốn mua một cái bút vẽ phù cấp ba, bút cấp hai vẽ ra ký hiệu hiệu quả không tốt, trong học viện hình như còn bán sách về luyện đan thuật cấp ba, còn có phương thuốc cấp ba, phù cũng thế, ta còn muốn đi mua một chút sách về vũ kỹ.”

Diệp Thạch trợn to mắt, chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, một cái đan lô cấp ba tốn bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch cười khan hỏi.

Mộ Thần suy tư một chút: “Nghe nói, phẩm chất kém thì mấy vạn, phẩm chất bình thường thì hơn mười vạn, còn phẩm chất tốt thì mấy chục vạn.”

Diệp Thạch: “…” Một cái đan lô cấp ba cần tới mấy chục vạn, vậy bút cấp ba cũng không rẻ, còn có những cái phương thuốc cấp ba gì đó, một cái phương thuốc, nghĩ cũng cần mấy chục vạn, rất có cảm giác đốt tiền.

Mộ Thần nhìn thần sắc của Diệp Thạch, lo lắng hỏi: “Thạch Đầu, em làm sao vậy?”

Diệp Thạch gượng cười: “Không có gì, không có gì.”

Mộ Thần cười nói: “Đồ vật mà ta cần nhiều lắm, từ từ sẽ được.”

Diệp Thạch gật gật đầu: “Đúng vậy, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được.”

“Việc luyện đan chế phù thì đến lúc đó lại nói, việc cấp bách nhất là phải đề cao tu vi.” Mộ Thần nghiêm túc nói.

Không đạt được tu vi võ sư ba sao thì hết thảy đều không được, chỉ

cần tu vi của hắn tăng lên, vậy hắn có thể luyện chế đan dược cấp ba, đến lúc đó hắn đi bán đan dược cũng có thể kiếm một số lớn.

Việc cấp bách trước mắt, là trước tiên phải làm cho các khiếu huyệt trong cơ thể thông suốt, đề cao tư chất đến cấp tám, sau này luyện thể cũng có thể thả lỏng.

“Gần đây máu chúng ta cần luyện thể cũng phải đổi thành máu của yêu thú cấp ba.” Mộ Thần nhăn chặt mày nói.

Diệp Thạch nói: “Máu yêu thú cấp ba cũng không rẻ đâu.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, trong tu luyện, tư chất tất nhiên quan trọng, nhưng tài nguyên vẫn quan trọng hơn, dùng lượng lớn tài nguyên đập vào, dù tư

chất kém nhất cũng có thể trở thành một cao thủ.

“Được rồi, chúng ta trước tiên đi nhìn xem Xuân Phong Hóa Vũ Phù có thể được bao nhiêu nguyên thạch đã.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Được!”

Thời điểm Mộ Thần cùng Diệp Thạch đến, Phú Nguyên Bảo sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Diệp Thạch cùng Mộ Thần tiến vào, Phú Nguyên Bảo lập tức cung kính lên trước hỏi thăm.

Diệp Thạch nhìn thấy Phú Nguyên Bảo, nghĩ đến lúc trước đáp ứng đưa cho Phú Nguyên Bảo một phần trăm tiền lời, trong lòng nhất thời xót ruột.

“Hai vị tới nhìn kết quả đấu giá à?” Phú Nguyên Bảo hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng.”

“Cạnh tranh đã chấm dứt, có thể mở hộp kín.” Phú Nguyên Bảo cúi đầu khom lưng nói.

Mộ Thần gật đầu, cùng Diệp Thạch đồng thời mở hộp ra.

“Một trăm năm mươi vạn nguyên thạch.” Nhìn thấy tờ giấy thứ nhất, Diệp Thạch nhịn không được kinh hô một chút.

“Tám mươi vạn nguyên thạch, người này là quỷ nghèo à.”

“Một trăm ba mươi vạn nguyên thạch, người này không có cơ hội rồi.”

“Một trăm bảy mươi vạn nguyên thạch.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng Diệp Thạch xem xét một chút giấy trong hộp, cuối cùng Xuân Phong Hóa Vũ Phù lấy một trăm tám mươi tám vạn nguyên thạch bán cho một thiếu nữ tên là Thang Châu Nhi.

Thời điểm Mộ Thần nhìn thấy Thang Châu Nhi, xác thực bị ngơ ngẩn.

Diện mạo của Thang Châu Nhi cũng không coi như là rất xuất chúng, nhưng nàng ta vừa đứng trong đám người, tuyệt đối sẽ không có ai xem nhẹ

nàng ta. Trên hai bàn tay nàng ta ước chừng đeo sáu cái nhẫn không gian, trên người treo đầy pháp bảo, thoạt nhìn như là một cái cây triển lãm pháp bảo.

Diệp Thạch nhìn Thang Châu Nhi đầy người linh bảo, đôi mắt thẳng phiếm lục quang.

Thang Châu Nhi tài đại khí thô, chuyển hơn một trăm vạn nguyên thạch cho Diệp Thạch, mắt cũng không nháy một cái.

Diệp Thạch lại không có loại khí độ coi nguyên thạch như cặn bã này của Thang Châu Nhi, lúc y chuyển một vạn tám ngàn tám trăm nguyên thạch cho Phú Nguyên Bảo, ánh mắt kia như muốn đem Phú Nguyên Bảo ăn tươi nuốt sống.

Sau khi Phú Nguyên Bảo được chuyển tới nguyên thạch, liền chạy trốn như lòng bàn chân bôi dầu.

Việc Xuân Phong Hóa Vũ Phù của Mộ Thần bán được một trăm tám mươi tám vạn nguyên thạch được lan truyền nhanh chóng.

“Kết cấu của Xuân Phong Hóa Vũ Phù đáng giá như vậy sao?” Nghe được lời đồn, Trang Du nhíu mày hỏi.

Lam Nhược Phong nói: “Bởi vì là kết cấu kiểu mới, cho nên tương đối đáng giá.”

https://thuviensach.vn

Sau khi Lam Nhược Phong trở thành đồ đệ của Hoa Xu, Lam gia đưa một trăm vạn nguyên thạch cho Lam Nhược Phong, một trăm vạn nguyên thạch đối với bất luận người nào vừa gia nhập võ sư mà nói đã là một khoản lớn, Lam Nhược Phong nguyên bản còn đang vì một trăm vạn nguyên thạch này mà đắc chí, nhưng Mộ Thần chỉ trong giây lát đã thu vào một trăm tám mươi tám vạn nguyên thạch, Mộ Thần người này thật đúng là một gia hỏa mệnh tốt.

Diệp Thạch cầm thẻ nguyên thạch nói với Mộ Thần: “Em chuyển hết nguyên thạch vào thẻ anh nhé.”

“Không cần, cho ta hai mươi vạn nguyên thạch phòng thân là được, em là đệ tử tinhanh, mua đồ trong học viện có thể được chiết khấu, về sau nếu ta muốn mua đồ gì đó thì phải phiền toái em mua cho ta.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được.”

“Chúng ta trước tiên đi mua đan lô, rồi đi mua một chút nguyên liệu, ta tính bắt tay nghiên cứu Thú Linh Đan.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

82. Chương 82: Đan Dược

“Cũng không biết cái giải thưởng kia là ai tuyên bố.” Mộ Thần lười biếng nói.

“Em biết, người tuyên bố giải thưởng chính là cháu gái Liên Mộng Tầm của tổng viện trưởng học viện. Tổng viện trưởng Liên Thành Không là võ hoàng, Liên Mộng Tầm là cháu gái duy nhất của ông ta, thuở nhỏ

nhận hết vinh sủng. Liên Thành Không ngẫu nhiên tìm được một quả trứng yêu thú, thế mà lại ấp ra một con Huyết Giao.”

“Huyết Giao thành niên kiệt ngạo bất tuân, khó có thể thu phục, nhưng muốn thu phục Huyết Giao sơ sinh thì lại có vài phần khả năng, nếu có Thú Linh Đan tương trợ, khả năng sẽ tăng rất cao.”

Tin tức này là Diệp Thạch biết được từ chỗ Phú Nguyên Bảo, Diệp Thạch vẫn cảm thấy đã đưa không cho Phú Nguyên Bảo hơn một vạn nguyên thạch, có cơ hội thì luôn tìm Phú Nguyên Bảo đòi tin tức miễn phí.

“Thì ra là Huyết Giao? Nếu như là Huyết Giao thì người tuyên bố cái giải thưởng kia ra giá mười vạn một viên, cũng không tính quá nhiều.” Mộ

Thần thản nhiên nói.

“Anh biết cách luyện chế đan dược kia rồi sao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nhún vai nói: “Chỉ một chút thôi, trong Thú Linh Đan cần một loại Nghê Thường Thảo, đã biến mất nhiều năm, kỳ thật, kể cả không https://thuviensach.vn

có Nghê Thường Thảo, còn lại các linh thảo trong phương thuốc vẫn như

cũ có thể bảo trì cân bằng, luyện chế ra đan dược.”

“Nghe đồn, Nghê Thường Thảo ẩn chứa không nhiều linh lực, cũng không có tác dụng gì với con người, nhưng Nghê Thường Thảo này tựa hồ

có lực hấp dẫn rất lớn đối với yêu thú, không có Nghê Thường Thảo cũng có thể luyện chế ra Thú Linh Đan, nhưng loại linh đan này đối với yêu thú có tác dụng cực kỳ bé nhỏ.”

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Đến tột cùng thìNghê Thường Thảo có tác dụng gì trong đan dược?”

Mộ Thần lắc đầu: “Không biết… Kỳ thật, ta có chút suy đoán, nhưng còn cần phải thực nghiệm.”

Diệp Thạch: “Không vội, chúng ta đi mua đồ trước đi.”

Mộ Thần gật đầu: “Ừ.”

Diệp Thạch cùng Mộ Thần đi vào trong cửa hàng học viện, Diệp Thạch lấy ra ba mươi vạn nguyên thạch mua một cái đan lô cấp ba, lại lấy ra hai mươi vạn mua một cây bút vẽ phù cấp ba, dưới sự lừa phỉnh của Một Thần, lại lấy ra hai mươi vạn nguyên thạch mua một cái nhẫn không gian có không gian ba mươi thước vuông, năm vạn mua một ít sách giới thiệu liên quan về linh thú, mười vạn mua một ít phương thuốc về linh thú…

Mắt thấy nguyên thạch trong thẻ giảm xuống rất nhanh, Diệp Thạch rốt cục nhịn không được mở miệng nói: “Mộ Thần, chúng ta trước tiên đi mua nguyên liệu tu luyện đã.”

Mộ Thần gật đầu: “Nói cũng đúng, chậm trễ cái gì cũng không thể

chậm trễ tu luyện.”

https://thuviensach.vn

Một màn Diệp Thạch xài nguyên thạch như nước, vừa lúc bị Trang Du nhìn thấy.

“Diệp Thạch sao lại có nhiều nguyên thạch như vậy?” Trang Du không hiểu mà nhíu mày lại.

Lam Nhược Phong: “Đây không phải là nguyên thạch của Diệp Thạch, là của Mộ Thần.” Nhưng, là Mộ Thần giao phần lớn nguyên thạch cho Diệp Thạch.

“Diệp Thạch y cũng quá tiêu tiền như nước rồi.” Trang Du nhăn chặt mày nói.

Trang Du siết tay, đạo sư tuy rằng đối với hắn không tồi, nhưng mà sẽ

không trực tiếp cho hắn nguyên thạch, tiền trong tay Trang Du không phải quá nhiều, giờ nhìn thấy bộ dáng Diệp Thạch xài tiền như nước, tâm tình Trang Du không khỏi chua chua.

Lam Nhược Phong cười khổ, tiêu tiền như nước cũng không phải là Diệp Thạch, mà là Mộ Thần, tuy rằng người trả tiền là Diệp Thạch, nhưng vài thứ kia đều là đồ mà Mộ Thần muốn, để Diệp Thạch mua, chẳng qua là vì thân phận của Diệp Thạch có thể giảm giá, từ đầu tới đuôi, Diệp Thạch đều là vẻ mặt xót ruột, nhưng Mộ Thần lại là vẻ mặt lạnh nhạt.

Diệp Thạch theo Mộ Thần đi thị trường linh thảo, lấy ra năm vạn nguyên thạch mua một đống linh thảo cấp hai, lại thêm hai mươi vạn, đặt một lượng lớn máu yêu thú cấp ba…

Diệp Thạch theo Mộ Thần một đường mua sắm, thời điểm trở lại Sí Diễm Các, hơn một trăm bảy mươi vạn nguyên thạch trong thẻ chỉ còn lại có bốn mươi vạn nguyên thạch.

… …

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm đứng ở trên đài cao, chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống Diệp Thạch: “Trở lại?”

Diệp Thạch: “Vâng.”

Kinh Sí Diễm đánh giá Diệp Thạch: “Ta nghe nói con mua cho Mộ

Thần rất nhiều thứ?”

Diệp Thạch nhíu mày phản bác: “Nguyên thạch kia vốn là của Mộ

Thần, không thể coi là con mua cho anh ấy.”

Kinh Sí Diễm không cho là đúng: “Bậy bạ, nếu đã cho con vậy chính là của con, nhìn con xem, mua cho người ta một đống đồ vật, bản thân lại không được cái gì.”

Diệp Thạch giơ giơ ngón tay lên, nói: “Mộ Thần tặng nhẫn cho con.”

Chiếc nhẫn không gian này vốn Diệp Thạch muốn bán đi, có điều Mộ

Thần nói, chỉ có nhẫn đủ lớn, khi bọn họ đi dã ngoại săn bắn mới có thể

đựng được nhiều đồ vật, Diệp Thạch cảm thấy nói có lý, liền giữ nhẫn lại.

“Chỉ một cái nhẫn là có thể mua chuộc con rồi hả, con có biết hay không, bởi vì con mà tiểu tử kia bới được bao nhiêu tiền, nhưng mà tiểu tử

kia miễn cưỡng coi như biếtđạo lý.” Kinh Sí Diễm hừ lạnh một tiếng.

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Mộ Thần xài tiền có chút nhiều, nhưng mà anh ấykiếm cũng nhiều mà! Hơn nữa, hiện tại anh ấy xài nhiều như vậy đều là vì về sau kiếm càng nhiều, Mộ Thần làm chuyện gì cũng đều có mục đích.” Tỷ như lúc trước cái yêu hạch cấp năm kia, đó chính là thứ tốt khó có được!

Kinh Sí Diễm liếc mắt xem thường: “Rồi, rồi, biết Mộ Thần nhà con tốt nhất.”

https://thuviensach.vn

“Vốn chính là vậy! Đúng rồi sư phụ, đan dược Liên sư tỷ yêu cầu đã có rồi sao?” Diệp Thạch hỏi.

Kinh Sí Diễm mị mắt nói: “Còn chưa có, gần đây Liên sư tỷ của conđược người ta đưa không ít đan dược, nhưng có vẻ như đan dược không dùng được.”

Diệp Thạch có chút vui vẻ nói: “Vậy ạ?”

“Kỳ thật, tổng viện trưởng đã sớm cho người nghiên cứu loại đan dược này, đáng tiếc, mấy vị luyện dược sư cao cấp trong học viện đều luyện chế không ra Thú Linh Đan, bất đắc dĩ, Liên sư tỷ của con mới treo giải thưởng như vậy.” Kinh Sí Diễm lắc đầu nói.

Diệp Thạch bĩu môi: “Lời Mộ Thần nói quả nhiên không sai.”

“Mộ Thần? Mộ Thần nói gì?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Diệp Thạch trả lời: “Anh ấy nói trong nhất thời, những người khác không có bản lĩnh luyện chế ra linh đan này.”

Kinh Sí Diễm hừ lạnh một tiếng, nói: “Khẩu khí Mộ Thần thật không nhỏ, lời này nghe ragiống như hắn rất có bản lĩnh vậy.”

“Mộ Thần đương nhiên là có bản lĩnh, anh ấy nói anh ấy đã có chút ý tưởng.” Diệp Thạch nói.

Kinh Sí Diễm liếc mắt xem thường, tức giận nói: “Con có thời gian thìtu luyện cho tử tế đi, đừng có cả ngày theo Mộ Thần cùng nằm mơ giữa ban ngày. Hắn cho rằng hắn luyện chế ra được Xuân Phong Hóa Vũ Phù, thì vấn đề gì cũng giải quyết được sao? Đúng là truyện cười.”

Diệp Thạch cắn chặt răng, không cam lòng nhìn Kinh Sí Diễm một cái: “Sư phụ, con đi tu luyện.”

https://thuviensach.vn

“Đi đi, đi đi.” Kinh Sí Diễm phất phất tay.

… …

Tại một biệt viện trong đan viện.

“Có tiến triển gì không?” Trang Du đứng ở bên cạnh Lam Nhược Phong, mong đợi hỏi Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong lắc lắc đầu: “Vẫn không được.” Mấy ngày này, hắn đã thử không ít biện pháp, ý đồ tái hiện Thú Linh Đan, nhưng nguyên thạch tốn không ít, thực nghiệm lại đều lấy thất bại mà chấm dứt.

Trang Du nhìn thấy Lam Nhược Phong như vậy liền ôn thanh an ủi:

“Nhược Phong, chàng không nên gấp gáp, nghe nói có vài vị đạo sư luyện dược sư trong học viện cũng đang nghiên cứu loại đan dược này, nhưng mà đều thất bại, chàng từ từ sẽ được, chung quy sẽ tìm được biện pháp.”

Lam Nhược Phong gật đầu với Trang Du: “Ta biết rồi.”

Trang Du hơi ngượng ngùng đứng bên cạnh Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong nhìn Trang Du, lấy lại bình tĩnh, có thêm vài phần tin tưởng.

… …

Tại chỗ sâu trong học viện.

“Mộng Tầm, việc Thú Linh Đan có tiến triểnchưa?” Tống Tâm Duyệt đi đến bên người Liên Mộng Tầm hỏi.

Liên Mộng Tầm quay đầu lại nhìn Tống Tâm Duyệt một cái, lắc lắc đầu, có chút mất mát nói: “Hiện nay còn chưa có tiến triển.”

https://thuviensach.vn

Tống Tâm Duyệt vươn tay, đưa cho Liên Mộng Tầm hai viên đan dược, “Đây là mới vừa đưa tới.”

Liên Mộng Tầm nhíu mày, những vị đạo sư đó trong học viện nghiên cứu nhiều ngày, cũng không người nào dám đưa đan dược cho nàng, đám tân sinh kia thì không giống, đủ loại đan dược đưa tới một đống, lại chỉ

khiến cho Huyết Giao càng ngày càng nóng nảy, hiện tại Liên Mộng Tầm đã phải tìm vài con rắn nhỏ phổ thông để thí nghiệm đan dược có hiệu quả, mới dám đưa cho Huyết Giao dùng.

Liên Mộng Tầm lấy đan dược đút cho một con rắn nước, quan sát một hồi, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, “Đan dược này hình như có chút hiệu quả.”

“Thật à? Có hiệu quả thìtốt.” Tống Tâm Duyệt cười.

“Đan dược này là ai đưa tới?” Liên Mộng Tầm hứng thú hỏi.

“Là tân sinh Lam Nhược Phong đưa tới.” Tống Tâm Duyệt nói.

“Muội nghe nói Lam Nhược Phong là tân sinh có thực lực về luyện dược thuật cao nhất trong đan viện lần này, quả nhiên có vài phần bản lĩnh.” Liên Mộng Tầm không chút nào keo kiệt khích lệ nói.

“Sư muội, muội cũng đã nghe nói về Lam Nhược Phong?” Sắc mặt Tống Tâm Duyệt có chút kỳ dị hỏi.

Liên Mộng Tầm gật đầu: “Đúng thế,nghe nói Hoa Xu tiền bối rất coi trọng vị đệ tử này, trình độ thiên vị đối với hắn thậm chí vượt qua Thất hoàng tử, muội làm sao có thể không biết!”

“Liên sư muội, Tống sư tỷ, đã lâu không gặp.” Tân Như Ca chân thành đi tới nói.

https://thuviensach.vn

Tống Tâm Duyệt nhìn thấy Tân Như Ca, trong con ngươi hiện lên vài phần dị sắc, “Tân sư muội, sao muội lại tới đây?”

“Muội tới đưa đan dược choLiên sư muội.” Tân Như Ca tươi cười nói.

Liên Mộng Tầm nhìn Tân Như Ca, nhịn không được hỏi: “Sư tỷ cũng đến đưa đan dược?”

Tân Như Ca gật đầu: “Đúng vậy.”

Tân Như Ca lấy một cái hộp đan dược đưa cho Liên Mộng Tầm, Tống Tâm Duyệt nhăn chặt mày, thăm dò hỏi: “Tân sư tỷ, đan dược này củatỷ là từ chỗ nào tới vậy?”

Tân Như Ca nhún vai, nói: “Tiểu sư đệ của Kinh sư thúc nhà tađưa cho.”

Tống Tâm Duyệt bĩu môi: “Vị tiểu sư đệ kia của tỷ là luyện dược sư?”

“Y không phải, nhưng mà vị hôn phu kia của y là luyện dược sư.” Tân Như Ca nhún vai nói.

Tống Tâm Duyệt nhíu mày: “Vị hôn phu của y? Mộ Thần? Đấy không phải là luyệnphù sư sao? Ta nghe nói hắn mới vừa bán Xuân Phong Hóa Vũ

Phù, đượchơn một trăm tám mươi vạn nguyên thạch.” Vừa thu được gần hai trăm nguyên thạch, lại cứ như chưa thấy nguyên thạch bao giờ, xài hết một trăm mấy chục vạn, một chút chừng mực cũng không có.

Tân Như Ca gật đầu: “Mộ Thần đúng là chế phù sư, không sai, cơ mà hắn ngẫu nhiên cũng sẽ kiêm chức luyện dược sư.”

“Kiêm chức? Người này thật nhàn.” Trong con ngươi Tống Tâm Duyệt nhịn không được hiện lên nét khinh thường.

https://thuviensach.vn

Liên Mộng Tầm nhíu mày, mở hộp ra. Hộp vừa mở ra, rắn nước trong hồ đồng thời lập tức hướng phía Liên Mộng Tầm nhìn lại, trong con ngươi nồng đậm ý mong mỏi.

Sắc mặt Liên Mộng Tầm trở nên dị thường, Liên Mộng Tầm vứt đan dược xuống cho rắn nước, rắn nước lập tức bơi tới, một hơi nuốt xuống đan dược, sau khi rắn nước nuốt đan dược thì trở nên dịu ngoan hơn rất nhiều.

Tân Như Ca nhìn một màn này, sắc mặt không khỏi thay đổi, thở dài nói: “Thế mà thật sự có hiệu quả.”

Tống Tâm Duyệt liếc mắt nhìn Tân Như Ca một cái, đan dược Lam Nhược Phong luyện chế ra tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng so với đan dược Mộ Thần luyện chế ra thì liền thua chị kém em.

“Tân sư tỷ, đan dược này đến tột cùng là từ chỗ nào tới?” Liên Mộng Tầm nói.

Tân Như Ca xấu hổ cười, trả lời: “Kỳ thật, tiểu sư đệ ta nói đan dược này là do y luyện chế ra, nhưng mà y căn bản không biết luyện đan, nhất định là y đang nói dối.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

83. Chương 83: Tranh GiàNh Đan Dược

“Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng đi ra.” Tân Như Ca nhìn thấy Diệp Thạch đi ra, nhịn không được thở ra một hơi, nếu không phải có người nói với nàng Diệp Thạch đang ngâm tắm, nói không chừng Tân Như Ca sớm đã xông vào.

Diệp Thạch không hiểu nhìn Tân Như Ca: “Sư tỷ, tỷ tìm đệ hả? Có chuyện gì không?”

Tân Như Ca xấu hổ cười, nói: “Cũng không phải đại sự gì, đan dược đệ cho ta lúc trước đó, đệ còn không?”

Tân Như Ca có chút ngượng ngùng, lúc trước khi Diệp Thạch tìm nàng giúp đưa đan dược cho Liên Mộng Tầm, đối với đan dược Diệp Thạch đưa cho nàng cũng không mấy tin tưởng, bởi vậy cũng không muốn lắm.

Nào biết mới một chút thời gian như vậy, nàng liền mặt dày mày dạn tìm đến Diệp Thạch muốn thêm đan dược.

“Còn,nhưng mà sư tỷ, nếu tỷ muộn một chút nữa sẽ không còn đâu.”

Diệp Thạch nói.

Tân Như Ca không hiểu: “Vì saolại không còn?”

Diệp Thạch đương nhiên mà nói: “Đều bị đệ ăn sạch sẽ chứ sao!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược ném vào miệng, cắn cắn hai cái nuốt xuống, vẻ mặt say mê nói: “Hương vị thật sự rấtngon!”

Tân Như Ca sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, Diệp Thạch đến cùng đang làm gì vậy?!

“Sư đệ, đan dược không thể ăn bậy!” Tân Như Ca kéo tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch gật đầu, buồn rầu nói: “Đệ biết, nhưng mà thật sự nó rất thơm! Đệ không nhịn được, sư tỷ, tỷ không thấy thơm sao?”

“Ta không thấy.” Tân Như Ca tức giận nói.

Diệp Thạch nhíu mày, những đan dược cấp hai khác cũng không có hấp dẫn lớn như vậy đối với y, không biết là vì cái gì, vừa nhìn thấy đan dược này, Diệp Thạch đã cảm thấy muốn ngừng mà không được, cho y bao nhiêu viên y cũng có thể ăn hết.

Kỳ thật Mộ Thần đưa cho y hơn hai mươi viên đan dược, nhưng đã có hơn phân nửa đều bị Diệp Thạch trộm ăn.

Nếu không phải nghĩ đan dược này có lẽ có thể bán được mười vạn nguyên thạch một viên, như vậy đan dược trên người Diệp Thạch một viên cũng dư không nổi.

Tân Như Ca nhíu mày, thăm dò hỏi: “Sư đệ, đan dược này của đệ là từ

chỗ nào ra?”

“Tìm được trong một sơn động.” Diệp Thạch thản nhiên nói.

Tân Như Ca nhướng mày: “Tìm được trong sơn động? Không phải đệ

nói là tự mình luyện chế sao?”

“Đó là đệ nói giỡn.” Diệp Thạch nhún vai, nói.

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch, trong lòng nhịn không được sinh ra hoài nghi, so sánh với việc đan dược do Diệp Thạch luyện chế, Tân Như Ca cảm thấy khả năng do Mộ Thần luyện chế tính ra cao hơn một chút, nhưng so sánh với việc tìm được đan dược trong sơn động, Tân Như Ca cảm giác, tìm được trong sơn động còn đáng tin hơn.

“Đệ còn bao nhiêu đan dược?” Tân Như Ca hỏi.

“Còn có tám viên.” Diệp Thạch nói.

“Đều cho ta đi.” Tân Như Ca không chút do dự, nếu đan dược thật sự

tìm được trong sơn động, thì hẳn là còn!

Diệp Thạch nhíu mày, thẳng tắp nhìn Tân Như Ca, mở ra tay phải, cười nhạt không nói.

Tân Như Ca khó hiểu hỏi Diệp Thạch: “Đệ nhìn ta như vậy làm gì?”

Diệp Thạch cười nói: “Sư tỷ, đan dược lần trước là đưa tặng, hiện tại cái này mười vạn nguyên thạch một viên.”

Tân Như Ca tức giận nói: “…Đệ thật đúng là biết kiếm tiền.”

Diệp Thạch cũng không để bụng: “Sư tỷ, tỷ là người có tiền, sẽ không hiểu nỗi khổ của người nghèo.”

Diệp Thạch mím môi, lúc y giết heo giết dê trong tửu lâu, y cảm thấy mình rất nghèo, hiện tại y tay cầm mấy chục, trên trăm vạn nguyên thạch, mà như trước vẫn cảm thấy mình rất nghèo, cũng không biết là vì cái gì.

Tân Như Ca run run khóe miệng, người có tiền? Vị tiểu sư đệ này đúng là quá coi trọng nàng.

Giao dịch xong đan dược, Tân Như Ca xoay người rời đi.

https://thuviensach.vn

Nhìn số dư trong thẻ nguyên thạch không còn mấy, Tân Như Ca buồn bực cắn môi. Ngày hôm qua, lúc Diệp Thạch hỏi nàng muốn lấy mấy viên đan dược, nàng hẳn nên đòi nhiều một chút. Một viên đan dược mười vạn, tám viên đan dược cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ gia tài của Tân Như Ca.

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Tân Như Ca, thầm nghĩ con gái đều thật có tiền, khó trách Mộ Thần nói, sinh ý của nữ nhân dễ kiếm nhất.

Nhìn thấy số lượng trên thẻ nguyên thạch đột phá một trăm vạn, Diệp Thạch nhịn không được thở ra một hơi.

… …

Liên Mộng Tầm lại thí nghiệm hai lần trên người rắn nước, xác nhận đan dược rất có hiệu quả, mới lấy đan dược cho Huyết Giao ăn.

Khẩu vị của Huyết Giao vô cùng tốt, mấy khối đan dược nháy mắt đã không còn.

Dưới tác dụng của đan dược, Huyết Giao quả nhiên thân cận với Liên Mộng Tầm hơn vài phần.

“Như Ca sư tỷ, đan dược này đến tột cùng là từ chỗ nào vậy?” Liên Mộng Tầm nghiêm túc hỏi.

Tân Như Ca sửng sốt, nói: “Tiểu sư đệ sửa lại lời nói, là tìm được trong một cái trong sơn động.”

“Vậy còn không?” Liên Mộng Tầm nhíu mày hỏi.

Tân Như Ca xấu hổ nói: “Ta cũng không biết.”

“Quá đáng tiếc, tỷsao không nói sớm…” Liên Mộng Tầm nhăn mặt nói.

https://thuviensach.vn

Nàng vẫn cho rằng đan dược là do Mộ Thần luyện chế ra, như thế, nếu muốn biết phương thuốc thì có thể xuống tay từ trên người Mộ Thần, nhưng mà, nếu đan dược là được tìm ra, nàng hẳn nên lưu lại một viên, để

cho người trong đan viện phân tích thành phần.

Tống Tâm Duyệt khoanh tay, không để bụng mà nói: “Liên sư muội đừng gấp, theo ta thấy, lời của Diệp Thạch, không nhất định là thật, người này rất không thành thực!”

Tân Như Ca nhăn mày, Diệp Thạch tính tình bừa bãi, người này nói câu nào là thật, câu nào là giả, thật sự không rõ được, “Ta lại đi hỏi tiểu sư

đệ một chút đi.”

Liên Mộng Tầm hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Tỷ nói cho y biết, nếu lại có thêm đan dược như vậy, hai mươi vạn nguyên thạch một viên.”

Tân Như Ca trừng mắt, “Nhiều vậy?”

Liên Mộng Tầm không để bụng: “Giá trị!”

“Vậy muội nhiều nhất muốn có bao nhiêuviên?” Tân Như Ca hỏi.

“Hai mươi viên.” Liên Mộng Tầm nghĩ nghĩ nói.

… …

“Hai mươi vạn nguyên thạch một viên?” Diệp Thạch đang muốn ăn cơm, nghe được lời của Tân Như Ca, chiếc đũa lập tức đánh rơi trên bàn, con mắt mở to ra.

Tân Như Ca gật đầu, chú ý quan sát thần sắc của Diệp Thạch: “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mãnh liệt đứng lên, nói: “Đệ đi tìm Mộ… A không, đệ đi tìm cái sơn động lúc trước phát hiện đan dược.”

Tân Như Ca nhìn bóng dáng Diệp Thạch, âm thầm nghĩ, Diệp Thạch quả nhiên là không thành thật.

… …

Diệp Thạch đi tới luyện đan thất, mặt bị ngọn lửa ánh ra màu đỏ.

“Thơm quá thơm quá!” Diệp Thạch nhìn đồ vật trong tay Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nhíu mày không hiểu: “Em cảm thấy thơm à?”

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng,có gì không thích hợp sao ạ?”

“Không đúng lắm, ta điều phối loại hương liệu này là nhằm vào yêu thú, đối với con người mà nói, cái mùi này rất nhẹ, gần như không ngửi thấy, nhưng đối với yêu thú mà nói, loại mùi này lại có lực hấp dẫn rất lớn.” Mộ Thần giải thích.

Diệp Thạch mở to mắt, không hiểu mà hỏi: “Tại sao có thể như vậy, em là người mà!”

“Ta biết, em có phản ứng như thế, khả năng có liên quan với huyết mạch của em, việc em có thể ngửi thấy mùi này, ngàn vạn không được lộ ra trước mặt người khác.” Mộ Thần cảnh cáo nói.

Biết Mộ Thần là vì tốt cho mình, Diệp Thạch thuận theo mà gật đầu:

“Em hiểurồi.”

“Mộ Thần, đây là dược gì vậy? Thơm quá à.” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

“Đây là Bách Tiên Thang, dùng rất nhiều loại sơn trân hải vị, ta cố ý chọn rất nhiều loại thịt thúmà loài rắn yêu thích, thịt được tuyển dụng đều là các chỗ linh khí nồng đậmnhất trên người yêu thú, các bộ phận có chất thịt ngon nhất, hiện tại thuốcphảinấu một đoạn thời gian, chờ một chút là đan thành.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch tò mò hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, sao đan dược của anh lại có hiệu quảvậy?”

“Chỉ là suy đoán mà thôi, giá trị thực dụng của Nghê Thường Thảo cơ

hồ là không, cho nênta nghĩ, có lẽ tác dụng của nó trong Thú Linh Đan là gia vị.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch trợn to mắt: “Chỉ như vậy?”

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy!”

Diệp Thạch gãi đầu: “Đơn giản như vậy hả?Vì sao trước kia lại không có người nghĩ đến?”

Mộ Thần cười: “Có lẽ là bởi vì, có rất ít luyện dược sư tinh thông trù nghệ.”

Diệp Thạch nghĩ nghĩ: “Đúng là có khả năng này.” Tuy địa vị linh trù cũng không thấp, nhưng mà so với luyện dược sư mà nói thì vẫn kém xa, người có địa vị cao như luyện dược sư không có khả năng lại đi nghiên cứu trù nghệ.

“Lần này Liên Mộng Tầm cần mua bao nhiêu đan dược?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch đảo mắt nói: “Bốn mươi viên.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần mị mắt, “Bốn mươi viên, mười vạn nguyên thạch một viên, thì là bốn trăm vạn nguyên thạch, nha đầu kia thực giàu.”

“Đúng vậy! Rất giàu luôn, nhưng mà nàng ta là cháu gái của tổng viện trưởng, có tiền cũng là điều đương nhiên.” Diệp Thạch nói có lệ, đáy lòng có chút chột dạ. Liên Mộng Tầm tăng giá cả lên cao gấp đôi, hai mươi viên đan dược có thể bán bốn trăm vạn, như vậy còn dư lại hai mươi viên đan dược mình có thể ăn hết.

Mộ Thần luyện ra loại linh đan này hương vị vô cùng tốt, chỉ là khi Mộ Thần nhìn thấy y ăn linh đan này liền cau mày, Diệp Thạch đành phải động não ‘nghĩ kế’ một chút.

Mộ Thần nhìn chằm chằm đan dược trong nồi, Diệp Thạch thấy Mộ

Thần không nghi ngờ, liền thở ra một hơi.

Ước chừng sau thời gian một nén nhang, Mộ Thần lấy hết đan dược trong nồi ra, bỏ vào trong bình đan dược.

Một cỗ hương khí nồng đậm không ngừng bay vào trong mũi Diệp Thạch, Diệp Thạch nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh đậy kín bình đan dược lại.

“Tốt rồi, tổng cộng tám bình, mỗi bình nămviên.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gật đầu, thu đan dược lại.

“Mộ Thần, nước thuốc nàyanh xử lý như thế nào?” Diệp Thạch ra vẻ

bình thản hỏi.

Mộ Thần nhíu mày: “Ta còn muốn bán phương thuốc, thứ này không thể đem ra ngoài để người khác nhìn ra manh mối, phảiâm thầm xử lý thôi.”

https://thuviensach.vn

“Thứ này để em xử lý cho.” Diệp Thạch xung phong nhận việc.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Em xử lý?”

Diệp Thạch gật đầu, bỏ nồi thuốc vào trong nhẫn không gian, nói:

“Yên tâm đi, em sẽ không để người khác nhìn thấy đâu.”

Mộ Thần gật đầu, “Được rồi.”

Diệp Thạch nhìn nhẫn không gian trên tay, đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn kia thực tốt, rất tốt, bao nhiêu đồ vật đều bỏ vào được, Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nhịn không được oán giận Mộ Thần lãng phí, nước thuốc tốt như vậy tất nhiên là nên ăn hết.

… …

“Tống sư tỷ, hiệu quả của đan dược như thế nào?” Lam Nhược Phong đợi hai ngày, lại không có được tin tức mà hắn chờ, rốt cục nhịn không được tìm Tống Tâm Duyệt hỏi.

Đan dược kia của Lam Nhược Phong đã thí nghiệm qua trên mấy con xà yêu, hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên Lam Nhược Phong đối với dược hiệu vẫn có vài phần tin tưởng.

Tống Tâm Duyệt nhìn Lam Nhược Phong, tiếc nuối nói: “Đan dược của đệi có chút hiệu quả, chỉ là, đan dược mà Diệp Thạch giao ra lại hiệu quả tốt hơn.”

“Diệp Thạch?” Lam Nhược Phong hỏi.

Tống Tâm Duyệt gật đầu, “Phải.”

Vốn Liên Mộng Tầm cũng rất xem trọng đan dược của Lam Nhược Phong, nhưng hiệu quả của đan dược do Diệp Thạch giao ra thật sự quá tốt, https://thuviensach.vn

đan dược của Lam Nhược Phong tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng mà so sánh hai cái với nhau thì cao thấp liền biết.

“Sao có thể như vậy?” Lam Nhược Phong thất vọng nỉ non.

Tống Tâm Duyệt lắc đầu: “Đan dược của đệ cũng không tồi, chỉ là…

Đệ tiếp tục cố gắng đi.”

Lam Nhược Phong nhìn bóng dáng của Tống Tâm Duyệt, trong lòng phẫn hận vô cùng, Diệp Thạch căn bản không biết luyện đan, đan dược mà y đưa ra, hơn phân nửa có liên quan với Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

84. Chương 84: Một Đêm Phất Nhanh

Diệp Thạch dùng năm bình đan dược cùng Tân Như Ca giao dịch bốn trăm vạn nguyên thạch.

Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch, không khỏi có chút ngạc nhiên: “Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại đãcó nhiều tiền như vậy?Ngươi muốn làm gì?”

Tân Như Ca nhíu mày, lần trước Diệp Thạch thu được hơn một trăm tám mươi vạn, không tới hai ngày liền xài hết bảy tám phần, hiện tại trong thẻ nguyên thạch của Diệp Thạch hẳn là có hơn năm trăm vạn, nhiều nguyên thạch như vậy, cũng không biết là Diệp Thạch người này có thể

dùng trong bao lâu…

Diệp Thạch ôm thẻ nguyên thạch, ủ rũ nói: “Nhiêu đây còn không biết là có đủ sử dụng hay không đây.”

Tân Như Ca khó hiểu nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Không đủ dùng, ngươi muốn mua cái gì? Nhiều nguyên thạch như vậy mà còn chưa đủ dung?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Dù sao thì cũng không đủ.”

Diệp Thạch cau mày, lúc trước bên trong Mộ gia xảy ra vấn đề, Mộ

Viễn Hàng cố ý tiết lộ tin tức về Phá Linh Đan, bức cho Mộ Viễn Phong không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đem bán đấu giá Phá Linh Đan, việc này là tâm bệnh của Mộ Thần, Mộ Thần tính là tại Hoàng đô mua một viên Phá Linh Đan, lại nhờ người đưa trở về cho Mộ Viễn Phong.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong đối với Diệp Thạch không tệ, thư chiêu sinh của Diệp Thạch chính là Mộ Viễn Phong mua cho, không có Mộ Viễn Phong, Diệp Thạch không nhất định có thể vào Thánh Tinh học viện, ý của Mộ Thần, Diệp Thạch đương nhiên không có khả năng phản đối, huống chi nguyên thạch này đều là do Mộ Thần kiếm ra.

Mộ Thần muốn mua chính là thượng phẩm Phá Linh Đan, lúc trước viên Phá Linh Đan kia của Mộ Viễn Phong chỉ là hạ phẩm, liền đấu giá được hơn hai trăm vạn, tuy nói loại đan dược này ở Hoàng đô không khan hiếm giống như ở tiểu thành, giá cả ngược lại tiện nghi hơn, nhưng mà giá của thượng phẩm Phá Linh Đan so với loại hạ phẩm ít nhất mắc gấp đôi, không có hai ba trăm vạn thì khó mà mua được.

Đồ mà Mộ Thần muốn mua không chỉ có Phá Linh Đan, hắn còn muốn mang một ít thiên địa linh vật có thể tăng lên thực lực đưa cho Mộ

Viễn Phong, vài thứ kia cũng không tiện nghi, nhờ người mang về, không thể tránh khỏi phải tốn phí gửi vận chuyển, nhiều nguyên thạch như vậy, Diệp Thạch ngẫm lại đã cảm thấy trời đất mịt mù.

Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trong tay, nhẹ hít một hơi, lảm nhảm: “Không đủ dùng a!”

Tân Như Ca ném cái xem thường, nói: “Ngươi xài như thế nào mà không đủ?!”

Diệp Thạch nhìn Tân Như Ca, lắc lắc đầu, nói: “Ngươi không hiểu, phải tiêu dùng quá nhiều.”

Tân Như Ca: “…”

Diệp Thạch không biết, Mộ Thần vội vã muốn mua Phá Linh Đan trợ

giúp Mộ Viễn Phong tăng lên thực lực như vậy, là có nguyên nhân.

https://thuviensach.vn

Dựa theo lộ tuyến của nguyên văn, không được bao lâu, Lục Nghiêu sẽ đến tìm Bách Quyết Luyện Thể.

Trong truyện, Lục Nghiêu sở dĩ biết được Bách Quyết Luyện Thể tại trên tay Mộ Thần, là bởi vì Mộ Thần chủ động nói cho Trang Du, Trang Du lại nói cho Lục Nghiêu. Tuy rằng hiện tại chuyện về Bách Quyết Luyện Thể hắn không có khả năng nói cho Trang Du, nhưng mà Mộ Thần không dám cam đoan là Lục Nghiêu có thể tra được từ trên người Mộ Viễn Phong hay không.

Trong truyện, Mộ Thần chết trên tay Lục Nghiêu, Mộ Viễn Phong vì trả thù thay Mộ Thần, cũng chết trên tay Lục Nghiêu.

Mộ Thần cảm thấy, cho dù Mộ Viễn Phong không tìm Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cũng có khả năng sẽ giết Mộ Viễn Phong, vì diệt khẩu.

Mộ Viễn Phong nói như thế nào đều là thân sinh phụ thân của thân thể

này, từ sau khi hắn xuyên lại đây, Mộ Viễn Phong vẫn luôn đối xử không tồi với Mộ Thần, Mộ Thần tất nhiên không nguyện ý Mộ Viễn Phong có chuyện.

“Cũng may, phương thuốc còn có thể bán được không ít tiền.” Diệp Thạch cười cười nói.

Tân Như Ca nhíu mày, nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, cái phương thuốc kia chỉ sợ bán không được bao nhiêu nguyên thạch.”

“Vì sao?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

Tân Như Ca thở dài, nói: “Thạch Đầu, làm người phải biết tới điểm thì dừng, kỳ thật, Liên tiểu thư đã rất phúc hậu, nói ngắn lại, đối với cái phương thuốc kia, ngươi không nênôm hy vọng quá lớn.”

https://thuviensach.vn

Nhị cấp đan dược cho dù lại trân quý, cũng chỉ là nhị cấp phương thuốc, vốn Liên Mộng Tầm hoàn toàn không cần phải trả nhiều nguyên thạch như vậy đi mua hai mươi viên nhị cấp đan dược, nàng chỉ cần mua hai viên đan dược, sau đó giao cho cao cấp luyện dược sư trong học viện phân tích một chút, là có thể cho ra thành phần mà phương thuốc yêu cầu, nàng tốn nhiều nguyên thạch như vậy, là đã mịt mờ mua phương thuốc rồi.

Diệp Thạch như trước khó hiểu nhìn Tân Như Ca, Tân Như Ca nhẹ hít một hơi, thâm sâu nói với Diệp Thạch: “Về sau ngươi sẽ minh bạch.”

Diệp Thạch bĩu môi, thầm nghĩ: Minh bạch? Minh bạch cái gì? Hắn một chút đều không hiểu.

… …

“Ngươi nghe nói sao? Liên sư tỷ hình như thật sự có được Thú Linh Đan.”

“Nghe nói, Thú Linh Đan kia là một tân thủ trong chúng ta luyện chế

ra.”

“Ta cũng nghe nói, nguyên bản ta cho rằng người nọ là Lam Nhược Phong, dù sao, tất cả mọi người đều nói, hắn là một tân sinh xuất sắc nhất trong đan viện, bỏ xatân sinh tầm thường chúng ta mấy con phố, kết quả

nghe nói là không phải.”

“Có lẽ các ngươi không tin, nhưng mà ta từ Phú Nguyên Bảo mập mạp kia mua được tin tức chính xác, người kia tựa hồ không phải tân sinh của đan viện chúng ta, mà là phù viện.”

“Phù viện? Làm sao có thể, một chế phù sư làm sao có thể luyện chế

raThú Linh Đan.”

https://thuviensach.vn

“Bán Thú Linh Đan choLiên sư tỷ chính là đồ đệ Diệp Thạch của Kinh Sí Diễm trưởng lão, ai cũng biết, Diệp Thạch không biết luyện đan, nhưng mà vị hôn phu Mộ Thần của hắn lại là nhị cấp luyện dược sư, Mộ

Thần chính là tân sinh của phù viện, nghe nói Liên sư tỷ lấy giá hai mươi vạn mộtviên đan dược, hướng Diệp Thạch mua hai mươi viên.”

“Hai mươi viên, mỗi viên hai mươi vạn, thì là bốn trăm vạn a! Diệp Thạch người này phát rồi.” Một tân sinh nhịn không được nói.

Mỗi một tân sinh không tính là giàu có, đều có một giấc mộng một đêm phất nhanh, mà Diệp Thạch, đương nhiên trở thành tấm gương trong cảm nhận của mọi người.

… …

Lam Nhược Phong đi trong đám người, sắc mặt thập phần âm trầm, trong khoảng thời gian này, sự tình Thú Linh Đan nháo ồn ào huyên náo, Mộ Thần cũng bắt đầu tiến nhập vào trong mắt cao tầng của đan viện.

Việc Lam Đạt tại lúc Mộ Thần nhập học thí nghiệm động tay chân, vẫn là bại lộ, tuy rằng đan viện viện trưởng cũng không nói cái gì, nhưng mà, rốt cuộc vẫn có vài phần khúc mắc với Lam Đạt, việc này cũng thành một vết nhơ trên người Lam Đạt, Lam Đạt tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà Lam Nhược Phong biết, tộc thúc này của mình đối với mình sợ là xa cách hơn vài phần.

Chuyện về Thú Linh Đan nháo ồn ào huyên náo, tất nhiên là truyền đến trong tai Trang Du.

Trang Du từ khi bắt đầu nhập học viện, đã trong sáng ngoài tối bị so sánh cùng với Diệp Thạch, trong mắt người chung quanh, Trang Du diện mạo xuất chúng, Diệp Thạch diện mạo phổ thông, Trang Du tính tình khiêm tốn, Diệp Thạch tính tình thô bạo, Trang Du cao quý tao nhã, Diệp Thạch thô lỗ dã man…

https://thuviensach.vn

Trang Du vô luận địa phương nào đều nơi chốn áp Diệp Thạch một đầu, chỉ là có một chuyện, Trang Du lại là không sánh bằng Diệp Thạch, Diệp Thạch có một vị hôn phu đối với hắn ngàn theo trăm thuận, lại còn là rất có tiền.

Mộ Thần càng ưu tú, Trang Du lại càng không cam lòng, đối Diệp Thạch càng là ghen tị.

Trong truyện Trang Du thiên chân thiện lương, siêu trần thoát tục, là sẽ không tồn tại tâm tư ghen tị, dù sao, hết thảy những gì hắn muốn, hắn cũng có thể có được, hiện giờ có Mộ Thần này là biến cố, Trang Du rốt cục ghen tị.

… …

Thời gian mỗi ngày của Mộ Thần đều bị sắp xếp đầy, tu luyện, luyện đan, chế phù, tự hỏi…

Thánh Tinh học viện, mỗi cách bảy ngày thì sẽ có một ngày nghỉ ngơi, tại trong một ngày này, đệ tử trong học viện có thể đi rời học viện, đi ra bên ngoài nhìn xem.

Ngày nghỉ ngơi, Diệp Thạch sớm liền cùng Mộ Thần đồng thời rời học viện.

Tiến vào học viện mới không đến nửa tháng, Diệp Thạch thực lực đã tại dưới sự giáo dục của Kinh Sí Diễm, củng cố tại cấp bậc nhị tinh võ sư, mà Mộ Thần bởi vì tư chất khiếm khuyết, tăng thêm luyện đan, luyện phù này nọ mà có chút phân tâm, còn chưa có đột phá.

Bất quá, Mộ Thần đã thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem huyệt đạo tắc nghẽn trong cơ thể giải khai hơn phân nửa, tốc độ tu luyện lập tức tăng lên hơn vài lần, tiếp qua một đoạn thời gian, tư chất yếu có thể được bù lại.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, mua Phá Linh Đan trong học viện tiện nghi hơn mà.” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần nói.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Ta biết, nhưng mà, Phá Linh Đan trong học viện học sinh đều phải tự mình dùng, nếu là mua cho người trong gia tộc, học viện cao tầng sẽ có ý kiến.”

Mộ Thần dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta biết, ngươi cóquan hệ với sư

phụ ngươi, học viện sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng mà, có thể không phiền toái sư phụ ngươi thì không cần phiền toái, huống chi Hoàng đô công hội luyện dược sư códanh dự tốt, người ta còn có phụ trách giao hàng.”

Diệp Thạch khô cằn cười, nói: “Bọn họ phụ trách giao hàng, nhưng mà nghe nói phảithu tiền thuê.”

Mộ Thần không để bụng mà cười, nói: “Có chút mắc, nhưng mà an toàn a!” Nói thật, tiền thuê của công hội luyện dược sư nếu như thấp, hắn cũng không dám nhờ người ta giao.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Được rồi, ngươi nói có lý.”

Phá Linh Đan trong công hội luyện dược sư có giá trị ba trăm vạn, bởi vì Mộ Thần là nhị cấp luyện dược sư, có thể giảm giá, cuối cùng được giảm hai thành, còn hai trăm bốn mươi vạn, trừ bỏ Phá Linh Đan, Mộ Thần lại xài hơn một trăm vạn tại trong công hội luyện dược sư mua xuống không ít linh thảo, linh vật có thể trợ giúp võ sư tu luyện, cuối cùng tăng thêm tiền thuê giao hàng bốn mươi vạn, tổng cộng tiêu phí gần bốn trăm vạn nguyên thạch.

Diệp Thạch nhìn chữ số trong thẻ nguyên thạch bớt dần, tâm từng đợt run rẩy, bất quá, nhìn nhiều, Diệp Thạch từ từ chết lặng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thạch, an ủi: “Yên tâm đi, người biết xài, mới có thể được, bán đi phương thuốc, chúng ta còn có thể kiếm một chút.”

Diệp Thạch nhăn chặt mày, ủ rũ nói: “Tân sư tỷ nói, phương thuốc bán không được bao nhiêu tiền.”

Mộ Thần thản nhiên cười cười, không cho là đúng mà nói: “Phương thuốc có thể bánđược tiền hay không, còn phải nhìn người trong học viện có bản lãnh này hay không, yên tâm đi, bốn mươi viên Thú LinhĐan chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, mà muốn thu phục Huyết Giao, phải có đại lượng Thú Linh Đan duy trì, những người trong học viện đó không có khả năng tại trước lúc Liên Mộng Tầm hết đan dược,nghiên cứu raphương thuốc, cho nên, ngươi chờ lấy tiền đi.”

Giống như cấp thấp phương thuốc, rất nhiều cao cấp luyện dược sư chỉ

cần phân giải một chút thành phần là có thể phỏng chế, nhưng mà, Thú Linh Đan này lại không giống, đan dược này trọng yếu không phải là linh thảo mà luyện đan cần sử dụng, mà là ở bên ngoài.

“Ừm.” Diệp Thạch gật đầu, kỳ thật Diệp Thạch nghe không hiểu lời của Mộ Thần, nhưng mà câu chờ lấy tiền này, Diệp Thạch lại là hiểu.

“Liền tính phương thuốc bán không được tiền, ta sẽ nghĩbiện pháp khác kiếm tiền.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi.”

Toàn bộ tuổi trẻ đệ tử trong học viện, Mộ Thần tuyệt đối có thể coi là một người có thể kiếm tiền nhiều nhất, ngược lại cũng có mấy đệ tử có tiền hơn so với Mộ Thần, nhưng mà, vài người kia đều là đệ tử trong đại gia tộc, người có hậu trường.

https://thuviensach.vn

“Phù sư hiệp hội.” Hai người đang tại trên đường nhàn phát hoảng, một gian hiệp hội nhìn khí thế rộng rãi ánh vào mắt hai người.

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, nói: “Ngươi không phải đã là phù sư rồi sao, thuận tiện đi chứng thực một chút đi.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Cũng đúng.”

Phù viện vào rất nhiều thời điểm, đều sẽ dùng đến huy chương phù sư, Mộ Thần ngay cả huy chương nhất cấp phù sư đều không có, đại bộ phận nhiệm vụ từ phù viện, đều yêu cầu huy chương chứng minh là hiệp hội phù sư, thập phần không tiện

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

85. Chương 85: Phương ThuốC

Sau khi Liên Mộng Tầm lấy được linh đan mà Diệp Thạch đưa, đã nghĩ giao cho luyện dược sư trong học viện phân tích thành phần.

Không đợi Liên Mộng Tầm tự mình hành động, vài vị luyện dược sư

trong đan viện liền không thể chờ đợi được mà đi tìm Liên Mộng Tầm.

“Liên tiểu thư, nghe nói, ngươi tìm được Thú Linh Đan?” Một trưởng lão của đan viện vội vàng hỏi.

“Hẳn không phải là Thú Linh Đan, nhưng mà quả thật có hiệu quả như

Thú Linh Đan.” Liên Mộng Tầm cười cười nói.

Trong khoảng thời gian này Huyết Giao cùng nàng thân cận không ít, Liên Mộng Tầm cảm thấy chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng thì có thể thu phục nó. Có một đầu Huyết Giao trưởng thành cùng nàng, này đối với tương lai giúp ích cho nàng, lớn đến không thể tưởng tượng.

“Liên tiểu thư, ngươi có thể lấy ra mấy khối đan dược được không?”

Đan viện viện trưởng Lộ Hàn tha thiết hỏi.

Liên Mộng Tầm gật gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể.”

Chuyện Liên Mộng Tầm có được đan dược có tác dụng như Thú Linh Đan, Lộ Hàn đã sớm nghe nói.

https://thuviensach.vn

Một đường điều tra xuống, vài trưởng lão của đan viện đầy kinh ngạc phát hiện, luyện chế ra loại đan dược này cư nhiên là một tân sinh, hơn nữa, cư nhiên không phải là đan viện tân sinh, mà là phù viện tân sinh.

Vài người điều tra mới phát hiện, đệ tử này quá mức sơ ý, cư nhiên đem đan viện điền thành phù viện, trở thành người phù viện, đồ đệ Diệp Thạch của Kinh Sí Diễm, cũng bởi vì Mộ Thần mà cùng người đan viện phát sinh tranh chấp.

Đan viện trưởng lão không phải là đồ ngu, việc Lam Đạt đối với tư

liệu của Mộ Thần động tay động chân, Lộ Hàn điều tra ra, trong lòng biết rõ ràng.

Bất quá, việc đã đến nước này, Mộ Thần cũng đã trở thành người phù viện, trừng phạt Lam Đạt cũng không làm nên chuyện gì, vì đan viện thanh danh, đan viện bất động thanh sắc đem chuyện này áp xuống.

Lộ Hàn kỳ thật là nghĩ như vầy, Mộ Thần đã là người trong học viện, qua không được bao lâu, học viện sẽ có một lần cơ hội chuyển viện, nếu thiên phú luyện đan của Mộ Thần quả thật cao, vậy hắn hẳn là sẽ tự mình thỉnh cầu chuyển tới đan viện, như vậy, đan viện cũng sẽ không bị tổn thất cái gì.

Trong thuật viện, địa vị đan viện là cao nhất, trong đồng cấp, địa vị

của đan sư cũng so với phù sư tôn quý hơn không ít, Lộ Hàn cảm thấy, chỉ

cần Mộ Thần là một người thông minh, liền sẽ lựa chọn đan viện.

Việc Thú Linh Đan lần này, Lộ Hàn đối Lam Đạt kỳ thật có oán khí, nếu Mộ Thần là người đan viện, bọn họ tìm được sự tình trên người Mộ

Thần liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là, Mộ Thần hiện giờ là người phù viện, nếu bọn họ đi tìm Mộ

Thần, tuyệt đối sẽ bị vài lão gia hỏa trong phù viện cười chết.

https://thuviensach.vn

Vài trưởng lão của đan viện vì chuyện Thú Linh Đan tìm tới Liên Mộng Tầm, Mộ Thần hoàn toàn không biết gì cả.

Mộ Thần tốn chưa tới thời gian một canh giờ, thuận lợi thông qua khảo hạch nhất cấp, nhị cấp phù sư, làm cho không ít người trong phù sư

hiệp hội kinh ngạc.

Mộ Thần bị vài người vây quanh đi ra, Diệp Thạch nhìn Mộ Thần được vạn chúng chú mục, không khỏi cảm thấy tự hào.

“Cảm giác thế nào a?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười cười, nói: “Rất đơn giản.”

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Thí nghiệm rất đơn giản, câu dẫn tiểu nha đầu đối với ngươi mà nói, cũng rất đơn giản đi.” Thời điểm Mộ Thần đi ra, ánh mắt của vài thiếu nữ đều dính trên người Mộ Thần.

Mộ Thần bất đắc dĩ cười, điểm điểm cái trán của Diệp Thạch, cười mắng: “Bình dấm chua.”

… …

Đan viện.

“Đan dược đã phân giải, kết quả của các ngươi bên kia thế nào?” Lộ

Hàn bình tĩnh hỏi.

Diêm Võ nhăn chặt mày, nói: “Rất kỳ quái, thành phần được sử dụng trongđan dược, chỉ so với nguyên lai Thú Linh Đan thiếu một loạiNghê Thường Thảo, cũng không bịảnh hưởng tới cân bằng củacác linh thảo còn lại, điểm này là mọi người đều biết, nhưng mà, đan dược như vậy, hẳn là không có hiệu quả mới đúng a!”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần nhất định tại trên đan dược động tay chân, ta tại trong quá trình phân giải phát hiện rất nhiều thành phần đặc biệt, ta nghĩ vài thứ kia hẳn là mấu chốt.” Lam Đạt nhíu mày nói.

“Ta cũng phát hiệnnhững thành phần đórất loạn, căn bản là không biết nên nói là cái gì.” Thái Thúc Danh lắc đầu nói.

Lộ Hàn nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Liên tiểu thư bên kia đang thúc dục.”

Bọn họ cùng Liên Mộng Tầm đều cho rằng, chỉ cần phân giải đan dược là có thể sẽ được đến phương thuốc, kết quả hiện tại, đan dược đã phân giải xong, Liên Mộng Tầm cũng kém không nhiều lắm đã đem đan dược dùng hết, bọn họ lại một điểm manh mối đều không có.

“Viện trưởng, chúng ta bằng không lại đi tìm Liên tiểu thư xin hai khối đan dược?” Diêm Võ ngẫm nghĩ một chút nói.

“Lại thêm hai khối, ngươi có thể xác định có được phương thuốc?” Lộ

Hàn bất đắc dĩ nói.

Nếu cho Liên Mộng Tầm biết, bọn họ vài ba cái tứ cấp đan sư, một ngũ cấp đan sư lại phân giải không ra một cái phối phương của nhị cấp đan dược, vậy nhóm bọn hắn đều phải bị ném chết.

Thái Thúc Danh nhăn chặt mày, nói: “Viện trưởng, nếu không chúng ta tìm Kinh Sí Diễm tiền bối, hướng hắn muaphương thuốc đi.”

Lộ Hàn khẽ thở dài, nói: “Cũng được, hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này, hy vọng lão gia hỏa kia sẽ không làm bộ làm tịch.”

… …

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, sư phụ ngươi đang tìm ngươi.” Diệp Thạch cùng Mộ

Thần vừa về tới học viện, một nữ đệ tử vội vàng hướng phía Diệp Thạch chạy tới nói.

Diệp Thạch theo bản năng quay đầu lại nhìn Mộ Thần một cái, Mộ

Thần hướng phía Diệp Thạch thản nhiên cười, nói: “Sư phụ tìm ngươi, vậy ngươi mau đi đi, đừng làm cho sư phụ ngươi sốt ruột chờ.”

“Được rồi.” Diệp Thạch gật gật đầu, có chút không muốn, liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, đi theo nữ đệ tử ly khai.

Mộ Thần nhìn bóng dáng Diệp Thạch, khóe miệng nổi lên một tia ấm áp tươi cười.

“Trở lại?” Kinh Sí Diễm chống nạnh, đánh giá Diệp Thạch, sắc mặt không tốt hỏi.

Diệp Thạch theo bản năng gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Nghe nói, ngươi đem hơn năm trăm vạn nguyên thạch đều tiêu xài hết?” Kinh Sí Diễm tức giận trừng Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Kinh Sí Diễm tặng cái xem thường, đồ đệ này của nhà mình rất biết xài tiền, thời điểm hắn tuổi trẻ, cũng bị nói là bại gia, chỉ là, mình so với đồ

đệ này, cũng là gặp sư phụ, người này mới chỉ là võ sư a! Nếu thăng cấp đến võ linh, còn không biết sẽ xài bao nhiêu tiền a.

“Ta nghe nói, các ngươi tại trong đan viện mua đồ vật hơn bốn trăm vạn nguyên thạch đưa đến Mặc Thành?” Kinh Sí Diễm chua chua hỏi.

Kinh Sí Diễm âm thầm nghĩ: Mộ Thần người này, cũng không phải cái gì cũng xấu, tối thiểu người này biết hiếu thuận, ngốc đồ đệ này của nhà https://thuviensach.vn

mình, tại trên chỗ này có thể hướng Mộ Thần học tập a!

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mộ Thần nói, Mộ thúc thúc thực lực có chút thấp, lo lắng hắn bị khi dễ.”

Kinh Sí Diễm: “…” Cho nên, nguyên nhân đồ đệ nhà mình không hiếu thuận, là cảm thấy mình sẽ không bị khi dễ, tưởng tượng như vậy, cơn giận của Kinh Sí Diễm nhất thời thuận một chút.

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, nói: “Tên kia, vẫn là trước lo lắng một chút bản thân hắn có thể bị khi dễ hay không đi.”

Diệp Thạch thở dài, ủ rũ nói: “Thực lực của Mộ Thần cũng thấp, cho nên, hắn cũng rất dễ bị khi dễ, ta nghe nói, vài lão sư trong phù viện nhìn Mộ Thần không vừa mắt.”

“Ngươi yên tâm đi, Mộ Thần nhà ngươi sẽ không bịthiệt thòi.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

“Cái đó cũng có thể.” Diệp Thạch gật gật đầu, lại hỏi: “Sư phụ, ngươi vội vã tìm ta như vậy, là có chuyện gì không?”

“Vừa rồi người đan viện đến qua, muốn mua phương thuốc Thú Linh Đan trên tay ngươi, ba trăm vạn.” Kinh Sí Diễm chắp tay sau lưng nói.

“Đan viện? Ba trăm vạn? Cho ăn mày à!” Diệp Thạch bất mãn nói.

Kinh Sí Diễm: “…” Đồ đệ nhà mình tuy rằng thực lực yếu, nhưng mà khẩu khí một chút cũng không nhỏ a!

“Sư phụ ta thay ngươi mặc cả, đem giá tăng lên tới năm trăm vạn.”

Kinh Sí Diễm nói.

“Sư phụ, ngươi tại sao có thể tiện nghi hỗn đản đan viện như vậy, một đám gia hỏa kia lúc trước không cho Mộ Thần vào học viện a, như thế nào https://thuviensach.vn

cũng phải đem giá đưa lênsáu trăm vạn.” Diệp Thạch nghĩ nghĩ, vươn ra sáu ngón tay nói.

Kinh Sí Diễm: “…”

“Đồ đệ à! Người đan viện nếu lấy được đan dược đi nghiên cứu thì có thể biết các ngươi dùng linh thảo gì, đến lúc đó, phương thuốc của các ngươi sẽ không còn đáng giá, kỳ thật năm trăm vạn đã không ít.” Kinh Sí Diễm thâm sâu nói.

Diệp Thạch không cho là đúng mà nói: “Bọn họ sẽ không biết, đã sớm biết bọn họ đã tìm Liên sư tỷ muốn mấy khối đan dược đi nghiên cứu, chính bọn hắn nghiên cứu không ra, lại không dám nói cho Liên sư tỷ, cho nên mới lại tìm tới ta.”

Kinh Sí Diễm nhíu mày, nói: “Làm sao ngươi biết bọn họ nghiên cứu không ra.”

“Là Mộ Thần nói.” Diệp Thạch trả lời.

Kinh Sí Diễm âm thầm nghĩ: Người đan viện tìm Liên Mộng Tầm muốn đan dược, ngẫm lại thật là có khả năng, hắn ban đầu cho rằng, đám gia hỏa kia là sợ phiền toái, mới có thể trực tiếp mua phương thuốc, bây giờ

nghĩ lại, lấy trình độ sĩ diện của mấy lão gia hỏa này, nếu có biện pháp, cho dù có phiền toái, cũng không nên đi tìm đồ đệ của mình, dù sao đồ đệ nhà mình chính là đã cùng người đan viện xung đột qua.

Nếu người đan viện tự mình lấy không ra phương thuốc, mới đến tìm Diệp Thạch mua, vậy năm trăm vạn kia thật là có chút thiếu, chết tiệt, đám hỗn đản kia của đan viện, đây là đem chính mình thành ngốc tử mà đùa giỡn a!

Chỉ trách hắn quá mức coi trọng bản lĩnh của những người đan viện đó, không nghĩ qua, đan viện viện trưởng một ngũ cấp luyện dược sư, cư

https://thuviensach.vn

nhiên phân giải không ra một viên nhị cấp đan dược.

Diệp Thạch nhìn Kinh Sí Diễm, hỏi: “Sư phụ, ngươi cùng người đan viện nói định rồi, năm trăm vạn bán đứt?”

Kinh Sí Diễm cắn chặt răng, hắn lúc ấy không nghĩ tới người đan viện là bởi vì không có năng lực nghiên cứu ra phương thuốc mới đến mua, cho rằng năm trăm vạn mua một phương thuốc cũng đã nhiều, cho nên, thực sảng khoái cùng những người đó ký hiệp nghị. Đám gia hỏa kia là đến có chuẩn bị a!

“Đúng vậy!” Kinh Sí Diễm xấu hổ cười, ngượng ngùng nói.

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ mà gật đầu, nói: “Được rồi, ta đi nói với Mộ Thần, năm trăm vạn cũng rất nhiều.”

… …

Thời điểm Diệp Thạch tìm được Mộ Thần, Mộ Thần đang làm bánh ngọt.

“Làm cho ta sao?” Diệp Thạch tiến đến bên người bên người Mộ

Thần, hưng phấn hỏi.

Mộ Thần liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói: “Là cho ngươi, nhưng mà không phải cho ngươi ăn, một hồi ngươi mang về, tặng cho sư

phụ ngươi, ta nghe nói Kinh tiền bối thích ăn đồ ngọt.”

Diệp Thạch cau mày, cắn cắn môi, nói: “Ta cũng thích ăn đồ ngọt.”

Mộ Thần bất đắc dĩ tặng cái xem thường, nói: “Cái bánh ngọt này, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là ngũ cấp, đối với ngươi mà nói tính kích thích quá lớn, ngươi không thể ăn.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ủ rũ gật đầu, nói: “Như vậy à!” Hắn nói Mộ Thần tốn nhiều tiền như vậy, mua nguyên liệu nấu ăn mắc như vậy làm chi, nguyên lai là cho sư phụ.

“Đúng rồi, ngươi tìm ta? Có chuyện gì không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch ủ rũ nói: “Sư phụ thay ngươi đem phương thuốc bán đi, bán năm trăm vạn nguyên thạch, sư phụ hắn bị người ta lừa, vốn hẳn là còn có thể bán càng mắc.”

Mộ Thần mị mắt, nói: “Năm trăm vạn, cũng không kém nhiều lắm, lòng người không nênnhư rắn nuốt voi, năm trăm vạn thì năm trăm vạn.”

Nếu không là Diệp Thạch là đồ đệ của Kinh Sí Diễm, đối phương vuốt mặt phải nể mũi, căn bản sẽ không đối với mình khách khí như thế.

Hắn dù sao chỉ là một cái đệ tử cấp thấp, nếu như học viện cao tầng tạo áp lực, hắn cũng không biết phải làm thế nào, có năm trăm vạn nguyên thạch vào tay là đã không tồi, đối phương hẳn là nhìn tại trên mặt mũi của Kinh Sí Diễm, mới cho nhiều nguyên thạch như vậy.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi.”

“Đây là phương thuốc phối hương, đây là phương thuốc làm nước thuốc, về phần phối phương của đan dược, không cần cho, tin tưởng những người đó trong đan viện, trong lòng đều biết.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Ta biết rồi, một hồi ta sẽđưa cho sư phụ.” Diệp Thạch cẩn thận thu hồi hai phương thuốc nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

86. Chương 86: Mộ Gia TiếP Khách

Diệp Thạch đem hai phương thuốc đưa cho Kinh Sí Diễm, lại tràn đầy không muốn đem bánh ngọt từ trong nhẫn không gian lấy ra.

“Đó là cho ta?” Kinh Sí Diễm nhìn bánh ngọt trước mặt, nhướng mày hỏi.

Kinh Sí Diễm ngẫu nhiên nhìn thấy qua Diệp Thạch ăn bánh ngọt, lúc ấy hắn tìm cái cớ, đem Diệp Thạch đi chỗ khác, đem bánh ngọt còn dư lại ăn, sau lại lừa Diệp Thạch, nói bánh ngọt bị người xử lý xong, Diệp Thạch tuy rằng uể oải, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận.

Tư vị của cái bánh ngọt kia, Kinh Sí Diễm ăn qua về sau, vẫn luôn nhớ

mãi không quên.

Diệp Thạch cúi đầu, do dự một hồi, nói: “Đây là Mộ Thần làm cho ta, bất quá ta có thể phân một nửa cho sư phụ ngươi ăn.”

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, nói: “Thứ này linh khí nồng đậm như vậy, đều là dùng ngũ cấp nguyên liệu nấu ăn đi, kinh mạch của ngươi căn bản không thể thừa nhận. Thứ này thật sự là Mộ Thần làm cho ngươi ăn?Vậy hắn đối với ngươi hơn phân nửa là không có ý tốt.”

Diệp Thạch ủ rũ nói: “Ta nói giỡn, là cho sư phụ ngươi.”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ: Mộ Thần người này coi như không tồi.

Kinh Sí Diễm nhìn bộ dáng tham ăn của Diệp Thạch, ném cái xem thường, bộ dạng này của đồ đệ nhà mình, thật sự là dọa người!

Kinh Sí Diễm bất động thanh sắc đem cái bánh ngọt gói chặt vào trong nhẫn không gian, mở ra phương thuốc nhìn nhìn.

“Đây là cái đồ vật gì a? Đồ đệ, ngươi không phải là lấy sai đồ rồi đi?”

Kinh Sí Diễm nhíu mày nói.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không phải, đan dược Mộ Thần luyện chế ra, không có cái gì đặc biệt, chính là sau khi hắn đem đan dược luyện chế ra, tại trong hai loại thuốc này ngâm, sư phụ, ngươi không biết, nguyên bản đan dược kia, hương vị một chút cũng không tốt, sau khi dùng hai loại đồ vật này ngâm qua, vừa thơm vừa ngon, sau khi ăn qua, cả người đều phiêu phiêu.”

Kinh Sí Diễm tức giận nhìn Diệp Thạch, nói: “Ngươi nói thật giống như ăn qua…”

Diệp Thạch ngượng ngùng cúi đầu.

Kinh Sí Diễm nheo mắt, gấp giọng nói: “Ngươi sẽ không thật sự ăn đi!?”

Diệp Thạch có chút ngại ngùng nói: “Ta chỉ ăn một hai viên, cũng không có ăn nhiều.”

Kinh Sí Diễm: “…” Đồ đệ ngu xuẩn này của mình, đây là Thú Linh Đan a! Là cho yêu thú ăn a!

… …

https://thuviensach.vn

Mặc Thành, Mộ gia.

Việc Mộ Thần, Diệp Thạch, Mộ Hồng đều trở thành học sinh trong Thánh Tinh học viện, hơn nữa, việc Diệp Thạch còn được Võ vương thu làm đệ tử, sau khi truyền ra, Mộ gia lập tức đông như trẩy hội.

Thế lực của Mộ gia tại Mặc Thành cũng một chút mở rộng nhiều hơn vài lần, cao thủ tới bái phóng Mộ Viễn Phong nối liền không dứt, Mộ Viễn Phong gần đây thu lễ cơ hồ thu tới gẫy tay, trên mặt vẫn luôn sáng lạn mỉm cười.

Mộ Viễn Phong ngồi tại trong thư phòng, lật xem luyện đan tâm đắc mà Mộ Thần nhờ Tiền Đông Đình mang về, trong con ngươi hiện lên vài thần sắc khác thường, nhi tử nhà mình tuyệt đối là thiên tài, tuy rằng vẫn không thể luyện chế tam cấp đan dược, nhưng mà, rất nhiều đặc tính của tam cấp đan dược, lại rõ như lòng bàn tay.

“Nhị gia, Nhị gia, có khách nhân đến.” Một gã sai vặt vọt vào, thông báo với Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong nhíu mày, nói: “Có khách nhân? Mỗi ngày đều có khách nhân, có cái gì kỳ quái mà đáng giá ngươi hấp ta hấp tấp như vậy?”

“Người tới là người của Hoàng đô đan sư công hội, bọn họ là đượcThần thiếu gia thuêtới.” Gã sai vặt nói.

Mộ Viễn Phong lập tức đứng lên, thần sắc kích động mà nói: “Ngươi nói, những người đó là đượcThần nhithuê tới?”

Gã sai vặt gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Mộ Viễn Phong lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, ai cũng không biết, Mộ Viễn Phong trong khoảng thời gian này thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng mà trong lòng hắn kỳ thật rất bất an, Mộ Thần rõ ràng https://thuviensach.vn

là luyện dược sư, mười mấy năm không có tiếp xúc qua chế phù, lại gia nhập phù viện.

Có lẽ, đan viện có người nhìn Mộ Thần không vừa mắt, đi tính kế con trai của mình, Mộ Viễn Phong nghĩ loại khả năng này, đã cảm thấy ngũ

tạng như bị thiêu đốt.

Mộ Viễn Phong đi ra ngoài, nhìn thấy người tới, sắc mặt càng là ngiêm túc vài phần, người tới tổng cộng năm người, có hai người chính là võ linh, còn lại ba người giống hắn, đều là cửu tinh võ sư, trận này tuyệt đối không thể coi là nhỏ.

“Vài vị đường xa mà đến, vất vả, mời ngồi mời ngồi.” Mộ Viễn Phong vội cung kính nói.

“Mộ Nhị gia quả nhiên là nhân trung tuấn kiệt, khó trách có thể sinh ra Thần thiếu thanh niên tài giỏi như vậy.” Đầu lĩnh võ linh cường giả khen tặng.

Mộ Viễn Phong cười cười, nói: “Tiền bối quá khen.”

Lời của đối phương, Mộ Viễn Phong đương nhiên sẽ không đem làm thật, chỉ là đối phương nói như vậy hẳn là bởi vì nhi tử của mình, tâm tình của Mộ Viễn Phong nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.

“Đây là con trai của ngài thuê đan sư công hội chúng ta mang về cho ngươi, Mộ Nhị gia thật sự là có cách dạy con, cư nhiên có thể sinh ra nhi tửMộ Thần có hiếu tâm như vậy.” Đầu lĩnh nhịn không được nói.

Mộ Thần bất quá chỉ là một võ sư, đầu lĩnh gặp qua không ít phụ thân vì nhi tử của mình vung tiền như rác, nhưng mà, một nhi tử chỉ mới vừa vào võ sư lại vì cha của mình vung tiền như rác, hắn chỉ nhìn thấy qua Mộ

Thần một người.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong cười cười, có chút oán trách nói: “Đứa nhỏ này, gửi vài đồvật đến là được rồi, tốn nhiều tiền thuê như vậy làm gì.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, “Mộ Nhị gia, con trai của ngài là một người có tâm, đồ vật hắn đưa về, tin tưởng ngài nhất định sẽ thích.”

Mộ Viễn Phong có chút hồ nghi nhìn mấy người một cái, mở hòm ra thoáng nhìn, sắc mặt đột biến.

Phá Linh Đan! Cư nhiên là Phá Linh Đan!

Cái loại hương vị này, Mộ Viễn Phong đã từng luyện ra loại đan dược này, tất nhiên sẽ không nhận sai.

“Này…” Mộ Viễn Phong kích động sắc mặt ửng hồng, lúc trước bất đắc dĩ, không thể không bán đi Phá Linh Đan, việc này vẫn luôn là tâm bệnh của Mộ Viễn Phong, Mộ Viễn Phong như thế nào cũng đều thật không ngờ, Mộ Thần, cư nhiên sẽ…

“Đứa nhỏ này, quá loạn tiêu tiền.” Mộ Viễn Phong oán trách nói.

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Mộ Viễn Phong trong lòng lại là một mảnh ấm áp, ấm áp nhiều, cũng có vài phần lo lắng.

Mộ Thần hiện tại tại Hoàng đô không quen, đúng là thời điểm yêu cầu dùng tiền, Phá Linh Đan này so với lúc trước hắn luyện chế ra khối kia phẩm chất tốt hơn nhiều, nói vậy hẳn la cần không ít nguyên thạch, Mộ

Thần cũng không biết là từ chỗ nào được nhiều nguyên thạch như vậy.

“Thần nhi, hắn tại Hoàng đô cũng không biết thế nào?” Mộ Viễn Phong hỏi.

“Mộ Nhị gia yên tâm đi, Thần thiếu thông minh tuyệt đỉnh, ở đâu đều có thể như cá gặp nước.” Đầu lĩnh nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong gật gật đầu, thở ra một hơi, nói: “Như thế thì ta an tâm.”

… …

Tin tức Mộ Viễn Phong lần thứ hai được Phá Linh Đan, lần thứ hai lan truyền ra ngoài.

Lần này, tuy rằng mọi người biết trên tay Mộ Viễn Phong có Phá Linh Đan, nhưng lại không dám mơ ước, chỉ là hâm mộ Mộ Viễn Phong có cách dạy con, cư nhiên sinh ra được một nhi tử hiếu thuận như vậy.

Mộ Viễn Hàng ghen tị ánh mắt đều đỏ, lại không làm nên chuyện gì.

Vài người trong đan dược công hội thuận tiện lưu lại hộ pháp cho Mộ

Viễn Phong, thẳng đến sau khi Mộ Viễn Phong thăng cấp võ linh mới rời đi.

Sau khi Mộ Viễn Phong thăng cấp võ linh, tâm tình cũng nhất thời trống trải rất nhiều.

“Chúc mừng nhị đệ ngươi.” Nhìn thấy Mộ Viễn Phong củng cố tu vi từ tu luyện thất đi ra, Mộ Viễn Hàng miễn cưỡng cười nói.

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Viễn Hàng, thản nhiên nói: “Cám ơn đại ca.”

Hắn này nửa đời đều cùng Mộ Viễn Hàng tranh đấu gay gắt, Mộ Viễn Phong đột nhiên cảm thấy thực sự không nên, hắn còn trẻ, hẳn là có tương lai càng rộng lớn, mà không phải cực hạn tại Mộ gia một tấc vuông nơi này sống uổng chính mình.

Cho tới nay, hắn đều tại yên lặng vì gia tộc trả giá, nhưng mà Mộ Kha vẫn luôn thiên vị Mộ Viễn Hàng, tại trên tài nguyên tu luyện, vẫn luôn đối với hắn áp dụng chính sách ‘đối xử bình đẳng’.

https://thuviensach.vn

Hắn vì gia tộc luyện chế nhiều đan dược như vậy, được đến đãi ngộ, lại là giống với Mộ Viễn Hàng.

Vì nhi tử, Mộ Viễn Phong vẫn luôn ẩn nhẫn, Mộ Viễn Hàng lại có ý đồ dưỡng phế con trai của mình, nếu không phải là Thần nhi lạc đường biết quay lại, vậy…

“Phong nhi, chúc mừng ngươi, ngươi cũng là võ linh.” Mộ Kha đi ra, nhìn thấy Mộ Viễn Phong thì vui mừng nói.

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười, nói: “Cám ơn cha, ta tính đi Hoàng Thành chiếu cố Thần nhi.”

Mộ Viễn Phong nhìn phản ứng của Mộ Kha, trong lòng âm thầm cười lạnh một chút, nếu như là Mộ Viễn Hàng thăng cấp võ linh, Mộ Kha chỉ sợ

đã mừng rỡ như điên, xét đến cùng, mẫu thân của Mộ Viễn Hàng mới là chân ái của Mộ Kha, vô luận mình làm cái gì đều so ra kém địa vị của Mộ

Viễn Hàng tại trong lòng Mộ Kha.

“Ngươi muốn đi Hoàng đô chiếu cốThần nhi? Vì cái gì?” Mộ Kha nhịn không được hỏi.

Mộ Viễn Phong cười cười, nói: “Ta bây giờ là võ linh, tin tưởng cho dù là tại Hoàng đô, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng ở đó, Thần nhi một người tại Hoàng đô, ta không yên lòng.”

Mộ Viễn Hàng cau mày, Mộ Viễn Phong ly khai, sinh ý đan dược của Mộ gia tại Mặc gia thì làm như thế nào, “Nhị đệ, Thần nhi không phải là có Diệp Thạch chiếu cố sao? Diệp Thạch hiện giờ là đệ tử của Võ vương, ngươi còn lo lắng hắn chiếu cố khôngđược Mộ Thần sao?”

“Diệp Thạch mặc dù là đệ tử của Võ vương, bất quá tâm tính còn là một tiểu hài tử, ta tự mình đi nhìn xem thì tốt hơn.” Mộ Viễn Phong không cho là đúng mà nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong híp mắt, hắn vì gia tộc làm nhiều như vậy, thái độ của gia tộc đối với của hắn chỉ là bình thường, nhưng mà Thần nhi liền bất đồng, Mộ Thần vào Thánh Tinh học viện, còn băn khoăn hắn phụ thân này, thượng phẩm Phá Linh Đan giá trị mấy trăm vạn nguyên thạch, Mộ Thần cũng không biết là như thế nào có được.

Tuy rằng tin tức truyền tới, đều nói Mộ Thần sống không tồi, nhưng mà, không nhìn rõ, Mộ Viễn Phong thật sự không yên lòng.

Mộ Kha nhìn thần sắc kiên quyết của Mộ Viễn Phong, nhẹ hít một hơi, nói: “Ngươi muốn đi thì liền đi đi, sớm trở về một chút.”

Mộ Viễn Phong gật gật đầu, nói: “Ta biết, phụ thân.”

… …

Thánh Tinh học viện.

“Mộ Thần, ngươi đang nhìn cái gì đấy?” Diệp Thạch nhìn ấm áp tươi cười trên mặt Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần đem thư trên tay đưa cho Diệp Thạch, nói: “Là phụ thân gởi thư, hắn thăng cấp võ linh.”

“Thật?” Diệp Thạch hưng phấn hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, “Đúng vậy!” Mộ Viễn Phong thực lực càng mạnh, Mộ Thần lại càng có thể yên tâm.

“Chúc mừng ngươi thăng cấp nhị tinh võ sư.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần cười cười, “Cám ơn.”

Nói chung, tam tinh võ sư mới có thể luyện chế tam cấp đan dược, bất quá, Mộ Thần có được dị hỏa, bởi vậy đã có năng lực luyện ra tam cấp đan https://thuviensach.vn

dược, trong khoảng thời gian này, nguyên thạch trong thẻ của Diệp Thạch bay nhanh hóa thành từng phương thuốc đan dược tam cấp.

Tam cấp phương thuốc bất đồng với nhị cấp phương thuốc, mỗi phương thuốc tam cấp đều giá trị trên trăm vạn, nguyên thạch trong thẻ của Diệp Thạch, chỉ mua ba phương thuốc, liền có dấu hiệu thấy đáy.

“Phụ thân, lập tức liền sẽ tới đây, phương thuốc ta gần đây mua, vừa vặn có thể đưa cho phụ thân nhìn xem.” Mộ Thần nói.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Diệp Thạch vội nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

87. Chương 87: Sinh Hoạt Trong Học Viện

“Đây là cái gì a!? Chúng ta không phải là bị Kinh Sí Diễm người này đùa giỡn đi, đây là phương thuốc nấu thuốc a!” Diêm Võ cầm phương thuốc, trong con ngươi hiện lên vài phần hoang mang.

“Phương thuốc không thành vấn đề, Kinh Sí Diễm nói, đan dược không có cái gì đặc biệt, chỉ là đan dược luyện ra thì cần ngâm trong hai loại đơn thuốc, ta đã thực nghiệm qua, quả thật có hiệu quả.” Lộ Hàn nói.

Lộ Hàn đem đan dược luyện ra đưa cho Liên Mộng Tầm, Liên Mộng Tầm nói, đan dược có hiệu quả, chỉ là Huyết Giao tựa hồ càng thích đan dược mà Diệp Thạch đưa.

Lộ Hàn ở trong lòng bất đắc dĩ, bọn họ những người này, nghiên cứu không ra Thú Linh Đan liền tính, tay nghề nấu thuốc cũng so ra kém một thiếu niên, nếu truyền ra ngoài thì đều sẽ dọa chết người.

“Khó trách, ta nói a, ta nói phân giải ra, yêu cầu linh thảo chỉ có vài loạinhư vậy, ta còn tưởng rằng là trộm bỏ vào cái gì đâu.” Thái Thúc Danh bừng tỉnh đại ngộ nói.

Diêm Võ nhíu mày, có chút bội phục nói: “Mộ Thần người này, đến tột cùng là nghĩ như thế nào mà đem đan dược ngâm trong nước thuốc a.”

“Sớm biếtlà một cái phương thuốc nấu thuốc, chúng ta căn bản không cần phải tốn nhiều nguyên thạch mua phương thuốc như vậy.” Lam Đạt https://thuviensach.vn

nhíu mày nói.

“Sớm biết như vậy? Vậy ngươi trước kia có thể nghĩ đến sao?” Lộ

Hàn không vui nói.

Thái Thúc Danh híp mắt, nói: “Mộ Thần này thật là có vài phần bản lĩnh a!”

“Nghe nói, Mộ Thần cũng là đầu bếp, trù nghệ cũng không tệ lắm, Kinh tiền bối tựa hồ rất thưởng thức điểm tâm mà Mộ Thần làm.” Lộ Hàn cười khẽ một chút nói.

“Người này thật đúng là đa tài đa nghệ, luyện đan, chế phù, hiện tại cư

nhiên còn là một linh đầu bếp.” Diêm Võ nhịn không được bội phục mà nói.

Thái Thúc Danh bình chân như vại nói: “Nghe nói, người này đã đi phù sư hiệp hội, tiến hành chứng thực nhị cấp phù sư, đã là một vị nhị cấp phù sư.”

Lộ Hàn nhíu mày, hắn vốn là cảm thấy Mộ Thần qua vài ngày sẽ

chuyển vào đan viện là việc chắc chắn, nhưng mà hiện tại Lộ Hàn không nghĩ như vậy, năng lực chế phù của Mộ Thần cũng thực xuất sắc, Mộ Thần muốn lưu ở phù viện khả năng cũng thực lớn.

“Đáng tiếc, người này thiên phú tốt như vậy, chỉ là làm người quá mức chần chừ, nếu người này có thể chuyên chú với luyện đan thì sẽ càng thuận lợi.” Lộ Hàn thở dài nói.

“Mộ Thần là có chút thông minh, nhưng mà tâm tư nhiều lắm, người như vậy đã định trước đi không xa, viện trưởng, ngươi cũng đừng nghĩ

nhiều về hắn.” Lam Đạt không cho là đúng mà nói.

https://thuviensach.vn

Diêm Võ gật gật đầu, phụ họa nói: “Đúng vậy! Ta vẫn tưởng rằng hắn là nghiên cứu ra kiểu mới phương thuốc gì, nào biết là một cái phương thuốc nấu thuốc, kỳ thật, cũng coi như không là cái gì, thanh niên tài giỏi trong đan viện còn rất nhiều, nhiều hay thiếu một Mộ Thần cũng không sao.”

Lộ Hàn nhìn mấy người, nhíu mày, nói: “Tạm thời cứ vậy đi.”

… …

“Ông nội, ngươi vội vã tìm người đi học viện tìm ta như vậy có chuyện gì không?” Tạ Đan Yên nhìn Tạ Khung hỏi.

“Ta nghe nói, Liên Mộng Tầm của học viện các ngươi đang tìm Thú Linh Đan, còn thật bị nàng tìm được?” Tạ Khung vội vàng hỏi.

Tạ Đan Yên gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Đan dược kia cùng Mộ Thần có quan hệ?” Tạ Khung khẩn cấp hỏi tiếp.

Tạ Đan Yên gật gật đầu, nói: “Nghe nói hình như là như vậy.”

“Về phương thuốc kia, ngươi biết bao nhiêu?” Tạ Khung có chút kích động mà hỏi.

Tạ Đan Yên ngượng ngùng nói: “Ta chỉ biết, Diệp Thạch lấy giá năm trăm vạn nguyên thạch, đem phương thuốc bán cho đan viện.” Năm trăm vạn nguyên thạch a! Diệp Thạch một phát có được nguyên thạch, càng là xài nguyên thạch hết bảy tám phần.

Tạ Đan Yên cảm thấy mình coi như là đã xài nhiều, nhưng mà hiển nhiên Diệp Thạch so với mình càng rộng rãi, hoặc nên nói phía sau Diệp Thạch là Mộ Thần, so với mình càng rộng rãi.

https://thuviensach.vn

“Ngươi có thể hay không cùng Mộ Thần nói bóng nói gió, nhìn xem Thú Linh Đan rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.” Tạ Khung nhìn chằm chằm Tạ

Đan Yên, chờ đợi hỏi.

Tạ Đan Yên khó xử nói: “Ta đi tìm Mộ Thần?… Ông nội, quan hệ của ta với hắn, không phải rấttốt.” Lúc trước mấy lần gặp được Mộ Thần, nàng giống như chưa từng hoà nhã với Mộ Thần.

“Ngươi còn nói, lúc trước, ngươi nếu không phải vì Lam Nhược Phong, cần phải cùng Mộ Thần nháo như vậy, Mộ Thần cũng sẽ không từ

trong công hội chúng ta dọn ra ngoài.” Tạ Khung tức giận nhìn Tạ Đan Yên nói.

Tạ Đan Yên cúi đầu, lúc trước, nàng cũng không nghĩ tới Mộ Thần có cái bản lĩnh kia, nghiên cứu ra Thú Linh Đan a!

“Ông nội, Mộ Thần người này không phải chỉ là nghiên cứu ra Thú Linh Đan sao? Đan dược cho súc sinh ăn mà thôi, ngươi về đi.” Tạ Đan Yên có chút bực mình nói.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi tức chết ta.” Tạ Khung tức giận nói.

Tạ Đan Yên cắn cắn môi, kỳ thật, nàng đã biết sai, bất quá, chỉ là cảm thấy không có mặt mũi.

“Phó ông nội của ngươi lúc trước ngàn dặn, vạn dặn chúng ta cùng Mộ

Thần giao hảo, kết quả, quan hệ hiện tại của chúng ta cùng Mộ Thần lại như vậy.” Tạ Khung không biết làm sao lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên nồng đậm tiếc nuối.

Tạ Đan Yên ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng cũng có chút hối hận, lúc trước nếu không phải tại mình, Mộ Thần hẳn sẽ nghĩ tốt về cấp thấp công hội luyện dược sư một chút.

https://thuviensach.vn

… …

“Diệp Dung, ngươi biết không? Diệp Thạch hôm trước lại xài một trăm hai mươi vạn nguyên thạch tại trong học viện mua mộtphương thuốc tam cấp.” Một đệ tử nói.

“Thật?” Diệp Dung nhịn không được cắn chặt răng.

Thí nghiệm của Thánh Tinh học viện, Diệp gia tới ba người, chỉ có Diệp Dung thật vất vả qua cửa tiến nhập học viện, sau khi vào học viện, sinh hoạt trong học viện xa không giống tưởng tượng của Diệp Dung nhàn nhã tự tại như vậy.

Trong học viện cạnh tranh kịch liệt, phe phái đấu đá nghiêm trọng, học sinh nâng cao đạp thấp, đệ tử không thể thích ứng loại cạnh tranh kịch liệt này, sẽ không lưu tình chút nào bị đào thải.

“Diệp giacác ngươi có tiền như thế sao? Có thể cho hắn xài như vậy?”

Một đồng học của Diệp Dung không hiểu hỏi.

“Làm sao có thể?” Diệp Dung miễn cưỡng cười nói.

Trong khoảng thời gian này, nàng viết thư cho mẫu thân của mình, chiếm được một ít tin tức thật làm cho người ta bất ngờ.

Tỷ như, mẫu phụ của Diệp Thạch lai lịch cổ quái, hắn sau khi vào cửa, dẫn theo một số lớn “đồ cưới” phong phú, ông nội Diệp Hách, chính là dựa vào bút đồ cưới này của mẫu phụ Diệp Thạch mà trở thành võ linh, Diệp gia cũng là bởi vì đồ cưới này mới đem sản nghiệp mở rộng vài lần.

Phụ thân tựa hồ là nhìn tại trên đồ cưới của mẫu phụ Diệp Thạch, mới thú mẫu phụ Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Sau khi mẫu phụ của Diệp Thạch chết, phụ thân vẫn luôn hoài nghi hắn đã để lại bảo vật gì đó cho Diệp Thạch, cho nên vẫn luôn cắt xén chi phí của Diệp Thạch, nghĩ muốn bức Diệp Thạch đi thay đổi, đáng tiếc, Diệp Thạch vẫn luôn không có hành động gì.

Diệp Thạch có tiền như vậy, chẳng lẽ thật sự là mẫu phụ của hắn lưu lại cho hắn?

“Diệp gia không có tiền, bất quá, Diệp Thạch quả thật có tiền, người ta bây giờ là đồ đệ của Võ vương, Kinh tiền bối hẳn là trợ cấp cho Diệp Thạch không ít.” Một thiếu nữ suy đoán nói.

“Nghe nói không phải vậy, nghe nói, tiền này là của Mộ Thần.”

“Mộ Thần chỉ là một võ sư, chỗ nào ra nhiều tiền như vậy.”

“Lại nói tiếp, Diệp Thạch cũng không phải luyện dược sư, hắn mua nhiều phương thuốc như vậy làm gì?”

“Hắn không phải, nhưng vị hôn phu Mộ Thần của hắn thì đúng vậy!

Nghe nói đại bộ phận nguyên thạch của Diệp Thạch, đều là tốn tại trên người Mộ Thần.”

Diệp Dung cúi đầu, thời điểm Diệp Minh rời đi, chỉ cho nàng năm nghìn nguyên thạch, năm nghìn nguyên thạch, tại Hoàng đô có thể làm được cái gì, tại Hoàng đô mua một kiện quần áo xinh đẹp, thậm chí đều phải hơn vạn nguyên thạch.

Diệp Dung tiến vào học viện, liền thành quỷ nghèo trong mắt mọi người, nơi chốn bị người khác nhục mạ.

Mà Diệp Thạch mà nàng luôn luôn khinh bỉ, lại thuận lợi đủ đường, phương thuốc trên trăm vạn nói mua liền mua.

https://thuviensach.vn

Nghe sự tích Diệp Thạch ánh mắt đều không nháy vung tiền như rác, tâm tình của Diệp Dung miễn bàn có bao nhiêu buồn bực.

Diệp Dung là không nghĩ qua đi tìm Diệp Thạch, bởi vì hai người ở

trong gia tộc vẫn luôn không hợp nhau, nàng đi Diệp Thạch cũng chưa chắc sẽ cho nàng sắc mặt hoà nhã, Diệp Dung thủy chung không bỏ được thể

diện.

Diệp Dung âm thầm nghĩ: Diệp Thạch tên hỗn đản này, có nhiều nguyên thạch dưỡng tiểu bạch kiểm như vậy, cũng không biết đưa một chút nguyên thạch cho thân muội muội.

… …

Phù viện ký túc xá.

“Mộ Thần, ngươi đang làm gì đó?” Nghiêm Hạ hỏi.

Mộ Thần thản nhiên quét nhìn Nghiêm Hạ một cái, thần sắc bình tĩnh nói: “Ta đang chế phù, phù chú ta hôm nay đưa tới, đạo sư nói không hợp cách, làm lại lần nữa.”

Nghiêm Hạ, Lữ Ý, Tưởng Thành đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Mộ Thần, người sáng suốt vừa thấy liền biết Phạm Li đạo sư đây là có ý làm khó dễ ngươi a.” Nghiêm Hạ có chút khó chịu nói.

Phù viện nhị cấp phù sư chỉ có vài người như vậy, trình độ của Mộ

Thần, cho dù tại trong nhị cấp phù sư cũng coi như xuất chúng, Phạm Li này rõ ràng là trả thù việc tư.

Mộ Thần không để bụng cười, nói: “Đừng nói bậy.”

https://thuviensach.vn

Hắn đương nhiên biết Phạm Li đang làm khó hắn, hắn lúc khai giảng đã khiến cho Phạm Li ném mặt, Phạm Li làm sao có thể nhìn hắn thuận mắt được.

Bất quá biết thì biết, cho dù tức giận cách mấy, Mộ Thần cũng chỉ có thể nhẫn, hắn là học sinh, Phạm Li là đạo sư, thời gian này, hắn nếu như

thiếu kiên nhẫn mà cùng Phạm Li nháo, làm cho Phạm Li đem hắn trục xuất khỏi học viện, cái đó là kế của Phạm Li, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, hắn sớm muộn gì sẽ trả thù Phạm Li.

“Mộ Thần, ngươi biết chưa? Lam Nhược Phong đã là tam cấp võ sư, luyện đan thuật đồng dạng lấy được trọng đại đột phá, nghe nói, ngày hôm qua hắn đi đan sư hiệp hội tiến hành nghiệm chứng, đã là một tam cấp đan sư.” Nghiêm Hạ sùng bái nói.

Mộ Thần trong con ngươi hiện lên vài phần hàn quang, “Nhanh như

vậy?” Mất đi dị hỏa Lam Nhược Phong vẫn như trước biểu hiện ưu tú, khó trách, Lam Nhược Phong có thể trở thành chính quy tiểu công.

“Đúng vậy! Chính là nhanh như vậy, trình độ của hắn, đem một ít học trưởng đều vứt đến ngoài mấy con phố, hắn thật sự lợi hại a!” Lữ Ý nói.

“Đúng là rất lợi hại.” Mộ Thần cúi đầu nói, hắn cũng đã có thể luyện chế tam cấp đan dược, chỉ là trên tu vi lại bị Lam Nhược Phong bỏ qua rồi.

“Kỳ thật, cũng không có gì giỏi, dù sao hắn hiện giờ là đệ tử của võ vương, có Hoa Xu tiền bối dốc lòng chỉ điểm, hắn tiến cảnh nhanh cũng là bình thường.” Tưởng Thành nói.

“Mộ Thần, ngươi cũng rất lợi hại, đã là nhị cấp võ sĩ.” Lữ Ý cười cười nói.

Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “So với Lam Nhược Phong lại kém một bước.”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi dù sao là lục cấp tư chất, Lam Nhược Phong, hắn là thất cấp tư chất a!” Tưởng Thành nói.

Võ giả tại giai đoạn tu luyện đầu tiên, tư chất ảnh hưởng còn không lớn, càng đến hậu kỳ, tư chất ảnh hưởng càng lớn, trên cơ bản người có thể

trở thành võ vương, có chín thành là người có thất cấp, bát cấp tư chất, đó cũng là nguyên nhân vì cái gì Thánh Tinh học viện lại coi trọng tư chất như

vậy.

“Mộ Thần, ngươi đã là nhị tinh võ sư, cũng nhanh đột phá đi.” Tưởng Thành hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, thản nhiên nói: “Chắc là vậy.”

Nghe được lời của Mộ Thần, đám người Tưởng Thành không khỏi hai mặt nhìn nhau.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

88. Chương 88: Viêm Hỏa Phù Kiểu Mới

Mộ Thần, Diệp Thạch đến.” Lữ Ý giương giọng nói với Mộ Thần.

Mộ Thần ngẩng đầu, hướng phía cửa nhìn qua, Diệp Thạch đứng ở

trước cửa, thỉnh thoảng tham đầu tham não, Mộ Thần đứng lên, tại trong trêu tức ánh mắt của mọi người trong ký túc xá, hướng phía Diệp Thạch đi tới.

Mộ Thần thần sắc thong dong nắm tay Diệp Thạch, ly khai ký túc xá.

“Làm sao vậy, ai chọc giận ngươi? Tâm tình không tốt lắm?” Mộ Thần nhéo nhéo mặt Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch cúi đầu, thần sắc có chút suy sụp nói: “Ta hôm nay mới biết được, Diệp Dung cũng thông qua học viện thí nghiệm, tiến nhập học viện, nàng hôm nay tới tìm ta.”

Thánh Tinh học viện chiêu sinh kia, Mộ Thần khảo hạch ra ngoài ý muốn, Diệp Thạch toàn bộ tâm thần đều tại trên người Mộ Thần, trạng huống của Diệp gia bên kia, Diệp Thạch đương nhiên không chú ý.

Mộ Thần ôm hai tay, không hiểu mà hỏi: “Nàng tới tìm ngươi? Nha đầu kia da mặt thật là dày, nàng không né ngươi liền tính, còn đi tìm ngươi?

Nàng tìm đánh sao?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng Diệp Dung gặp mặt qua mấy lần, từ tình huống gặp mặt đến xem, quan hệ của Diệp Thạch cùng Diệp Dung quả thực đến mức thủy hỏa bất dung, Diệp Thạch hiện giờ thành đồ đệ của võ vương, Diệp Dung không né Diệp Thạch một chút, ngược lại chủ động đưa lên cửa, nha đầu kia rốt cuộc muốn gì a!?

“Trên thực tế, ta quả thật ra tay đánh nàng.” Diệp Thạch thần sắc chán nản nói.

“Nàng chọc giận ngươi?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch cau mày, kích động nói: “Nàng nói ta trộm nguyên thạch trong nhà, còn không biết tiết chế nơi nơi xài loạn, dưỡng…” Tiểu bạch kiểm.

“Dưỡng cái gì?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu, tức giận nói: “Không có gì, dù sao nàng chính là thiếu đòn.”

Mộ Thần hí mắt, thời điểm Diệp Thạch đến Mặc Thành, rõ ràng là hai bàn tay trắng, thậm chí lưu lạc đến mức đi tửu lâu làm công, Diệp Dung cư

nhiên nói như vậy.

“Kỳ thật, ta gần đây hiểu được một ít thứ.” Mộ Thần nói.

Thanh Minh Diễm ở tại cái mật thất kia có rất nhiều quỷ dị, Mộ Thần nhịn không được để lại một cái tâm nhãn.

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, hỏi: “Cái gì?”

“Mẫu của phụ ngươi, thời điểm vào Diệp gia, dẫn theo không ít bảo vật tu luyện, ông nội của ngươi chính là cầm linh vật của mẫu phụ ngươi mang vào cửa, mới có thể trở thành võ linh.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không thể tin trừng lớn mắt, nói: “Như thế nào lại? Ông nội hắn…” Cho tới bây giờ chưa nói quá.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Ta biết ông nội của ngươi đối với ngươi không tồi, nhưng mà, hắn vì cái gì đối với ngươi không tồi, còn thật nói không rõ.”

Diệp Thạch cau mày, giật mình nhớ tới, mẫu phụ trước kia đã từng nói qua, “Diệp gia chướng khí mù mịt, từ trên xuống dưới đều không có người tốt.”

Lúc ấy, hắn cảm thấy mẫu phụ lấy thiên khái toàn*, nhưng là, hiện tại nhớ tới, giữa mẫu phụ cùng ông nội, tựa hồ tồn tại giao dịch nào đó, sau khi mẫu phụ chết, ông nội đã từng mấy lần hỏi mình, mẫu phụ có phải để lại cho mình cái gì đó hay không, mỗi lần mình nói không có, thần sắc của ông nội đều thực cổ quái, thậm chí đối với mình càng ngày càng bất hòa.

Diệp Thạch nhíu mày, đột nhiên cả người có loại cảm giác lạnh sống lưng.

“Ngươi nghĩ tới điều gì sao?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, nói: “Không, không có gì.”

Mộ Thần nhìn sắc mặt của Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên dị

sắc, sắc mặt này của Diệp Thạch, cũng không giống bộ dáng không có gì, bất quá, Diệp Thạch không muốn nói, Mộ Thần cũng không có hỏi.

“Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta vừa lúc có chút đồ vật đưa cho ngươi xem.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, dứt bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng, nói: “Được a!”

https://thuviensach.vn

… …

“Đây là cái gì a?” Diệp Thạch cầm phù mà Mộ Thần đưa cho, không hiểu mà hỏi.

Mộ Thần phát động phù chú, một ngọn lửa nhẹ nhàng đi ra.

“Viêm Hỏa Phù, không đúng, uy lực của Viêm Hỏa Phù này, tựa hồ

lớn hơn so với phổ thông Viêm Hỏa Phù, hơn nữa trong phù này tựa hồ ẩn chứa một tia khí tức của thái dương tinh hỏa.” Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Thạch Đầu, ngươi cảm giác thực chuẩn a!

Đây là ta căn cứ Viêm Hỏa Phù truyền thống mà nghiên cứu ra được, hỏa này là thái dương tinh hỏa.”

Diệp Thạch nhịn không được trừng lớn mắt, nói: “Làm sao có thể?”

Nghe đồn trung thái dương tinh hỏa là rất khó bắt được.

Mộ Thần cười cười, nói: “Phù này cụ thể công hiệu thế nào, còn cầnvào phù sư công hội đi giám định một chút mới biết được.”

Diệp Thạch mở to mắt, âm thầm nghĩ: Nếu phù này thật sự ẩn chứa có thái dương tinh hỏa, kia nhất định có thể bán không ít nguyên thạch, không biết, có thể hay không được mấy trăm vạn.

Người trong học viện đều nghĩ thẻ nguyên thạch của hắn có vô cùng nhiều, có ai biết, hắn kỳ thật cũng rất nghèo, Mộ Thần tổng là có đủ loại đồ

vật muốn mua, mỗi lần nguyên thạch vừa đến tay, muốn không được bao lâu, Mộ Thần liền sẽ đem tiền xài sạch sẽ.

Diệp Thạch cùng Mộ Thần đem phù chú giao cho người của phù sư

hiệp hội, sau đó cầm một tờ giấy đi ra.

https://thuviensach.vn

“Có lầm hay không a! Giao phí giám định một vạn nguyên thạch, còn nói qua mấy ngày mới có thể cho kết quả.” Diệp Thạch nổi giận đùng đùng từ phù sư hiệp hội đi ra.

Mộ Thần cười cười, nói: “Đi thôi, đừng kích động, mới một vạn nguyên thạch mà thôi.”

Diệp Thạch có chút đau răng nói: “Một vạn nguyên thạch a! Có thể

mua bao nhiêu congà quay a! Thái độ của những người đó một chút đều không tốt.”

“Ta biết thái độ của bọn họ không tốt, yên tâm đi, về sau thái độ của bọn họ sẽ tốt.” Mộ Thần không để bụng cười nói.

Tâm tình Diệp Thạch bình tĩnh lại vài phần, “Mộ Thần, ngươi như thế

nào lại nghĩ tới nghiên cứu loại phù này?”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Phụ thân đại nhân hắn vẫn luôn muốn tìm dị

hỏa, chỉ là, trừ bỏ Thanh Minh Diễm, ta cũng tìm không thấy những loạidị

hỏakhác, thái dương tinh hỏa là một lựa chọn không tồi.”

Diệp Thạch nhăn mày, hỏi: “Ngươi là nói, thông qua phù chú thu lấy thái dương tinh hỏa?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Ý tưởng thiên tài a!” Diệp Thạch nhịn không được nói, nếu, thái dương tinh hỏa trong phù chú thật có thể bị luyện hóa, vậy loại phù kia có thể bán bao nhiêu tiền a! Diệp Thạch chỉ cảm thấy vô số nguyên thạch tại trước mặt của mình bay qua bay lại.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch như đi vào cõi thần tiên, buồn cười hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch từ trong một biển nguyên thạch hoàn hồn lại, “Trong phù chú kia thật có thể lấy ra thái dương tinh hỏa? Ta cảm giác trong phù chú tuy rằng ẩn chứa thái dương tinh hỏa, nhưng mà có chút mỏng manh a!”

Mộ Thần không để bụng cười cười, nói: “Kia không quan hệ, dùng mấy trăm tấmhẳn là được, đem số lượng oanh tạc, góp gió thành bão, hẳn là không thành vấn đề.”

Diệp Thạch gật gật đầu, chần chờ một chút, nói: “Tăng số lượng hẳn là có thể, bất quá, phù chú này, thực khó luyện chế đi?”

Mộ Thần lắc lắc đầu, không cho là đúng mà nói: “Không, rất đơn giản, hẳn là còn có thể tiếp tục thay đổi.”

Diệp Thạch tràn đầy chờ đợi nói: “Không biết kết quả phù sư công hội giám định rasẽ ở thời điểm nào a, giám định kết quả ra, nhất định mọi người sẽ khiếp sợ.”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Nghe nói phù sư công hội hiệu suất không cao, sợ là phải chờ hai ngày.”

Diệp Thạch cau mày, tràn đầy bất mãn nói: “Hiệu suất thấp như vậy, cư nhiên còn dám thu phí giám định mắc như vậy.”

“Được rồi, đừng oán giận.” Mộ Thần mỉm cười nói.

… …

“Lúc nãyngười đi ra kia, tựa hồ là Mộ Thần a!” Trên toà nhà cao tầng phù sư công hội phó hội trưởng Hồ Càn nhìn phía dưới Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi qua nói.

“Ngươi gần đây tựa hồ rất chú ý Mộ Thần này a? Tiểu gia hỏa này có cái gì đặc biệt sao?” Phù sư hội trưởng Phương Tri Viễn thản nhiên uống https://thuviensach.vn

rượu hỏi.

“Thiếu niên này không đơn giản a! Chẳng những là một nhị cấp phù sư, lại là nhị cấp đan sư.” Hồ Càn thản nhiên nói.

“Lấy lòng mọi người thôi, phù chú cùng luyện đan đều bác đại tinh thâm, chuyên tâm nghiên cứu một môn liền đã khó như lên trời, hắn cư

nhiên muốn dốc lòng hai môn.” Phương Tri Viễn không cho là đúng nói.

Hồ Càn híp mắt, nói: “Kỳ thật có đồn đãi nói, Mộ Thần là tại trong vòng một ngày, học được chế phù.”

Phương Tri Viễn nhăn chặt mày, tức giận nói: “Lời nói vô căn cứ.”

“Ta cũng hiểu được là lời đồn đãi, bất quá, thiên phú chế phù của Mộ

Thần này, quả thật không tồi, hiện tại bên ngoài thịnh hành mưa thuận gió hoà phù, chính là xuất từ tay hắn.” Hồ Càn nói.

“Ta nghe nói, đó là vận khí hắn tốt mới làm được.” Phương Tri Viễn có chút không cho là đúng mà nói.

“Cho dù là vận khítốt, cái đó cũng không dễ dàng.” Hồ Càn nhíu mày, nói: “Không biết hắn tới làm gì.”

“Muốn biết thì đi xuống hỏi một chút sẽ biết.” Phương Tri Viễn thản nhiên nói.

Hồ Càn đứng lên, nói: “Nói cũng đúng, ta đi xuống xem một chút.”

“Ngươi đi thật a?” Phương Tri Viễn nhìn Hồ Càn, nhíu mày hỏi.

Hồ Càn cười cười, nói: “Nhàn rỗi thôi mà.”

… …

https://thuviensach.vn

“Vừa rồi người thiếu niên kia, hắn tới làm gì?” Phương Tri Viễn đi theo Hồ Càn xuống lầu, hỏi thanh niên phụ trách tiếp đãi trong phù sư công hội.

“Hắn đến giám định phù.” Thanh niên phù sư nhìn thấy hai người xuất hiện, trong lòng đầy kinh ngạc, trên mặt tất cung tất kính trả lời.

“Phù chú gì?” Hồ Càn đầy hưng trí hỏi.

“Thoạt nhìn như là Viêm Hỏa Phù, bất quá, hơi có chút khác nhau.”

Thanh niên phù sư nói.

“Lấy đến ta nhìn xem.” Phương Tri Viễn mị hí mắt mà nói.

Thanh niên phù sư nghe vậy, lập tức đem phù chú Mộ Thần đưa tới lấy ra.

Thanh niên cẩn thận đánh giá Phương Tri Viễn cùng Hồ Càn, trong lòng âm thầm tò mò, lúc trước hai thiếu niên tới có thân phận gì, cư nhiên dẫn tới hai vị hội trưởng trong phù sư hiệp hội chú ý.

“Cái phù chú này, kết cấu có chút quỷ dị a!” Hồ Càn vuốt cằm nói.

“Tiểu gia hỏa này tâm nhãn nhiều lắm, ta nghĩ trên phù chú này hẳn là có vài đạovăn lộ là giả văn lộ, chính là dùng để lẫn lộn.” Phương Tri Viễn híp mắt mâu nói.

“Có khả năng này, không biết phù chú này có cái gì đặc biệt mà đáng giá hắn làm như vậy?” Hồ Càn lắc đầu nói.

“Chưa thấy qua cảnh đời, đại khái cho rằng phù sư hiệp hội chúng ta mơ ước phù chú của hắn đâu.” Phương Tri Viễn có chút bất mãn nói.

Phương Tri Viễn phát động phù chú trên tay, một ngọn lửa từ trên phù chú phát ra.

https://thuviensach.vn

Thanh niên phù sư đứng ở một bên, thấy một màn như vậy, trên mặt hiện lên vài phần dị sắc, Mộ Thần giao tới Viêm Hỏa Phù, uy lực tựa hồ so phổ thông phù chú lớn hơn nhị thành, bất quá, này cũng không có cái gì đặc biệt, dù sao chính là một tấm nhị phẩm phù chú mà thôi.

Thanh niên phù sư ánh mắt chuyển hướng hội trưởng cùng phó hội trưởng, lại phát hiện sắc mặt hai người đều có chút quái dị.

“Ta không có cảm thụ sai đi?!” Hồ Càn cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói.

“Hẳn là không có, tuy rằng mỏng manh, nhưng mà, đích thật là khí tức thái dương tinh hỏa, không có sai.” Phương Tri Viễn sắc mặt có chút cứng ngắc nói.

Hồ Càn quay đầu, nói: “Nếu, từ phù chú này có thể thu được thái dương tinh hỏa, kia…”

Phương Tri Viễn cau mày, nói: “Phù chú này sẽ không lại là bị Mộ

Thần chơi đùa ra đượcđi.”

“Rất có thể, nhanh đến, mau chóng thu lấy thái dương tinh hỏa, giá trị

của phù chúnày, tuyệt đối khó có thể nói.” Trong con ngươi Phương Tri Viễn hiện lên vài phần dị sắc.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

89. Chương 89: Xung Đột

“Đây là cho ta?” Diệp Thạch cầm một xấp phù chú hỏi.

“Đúng vậy!” Mộ Thần đương nhiên nói.

“Ngươi cho ta cái này làm gì a?” Diệp Thạch hỏi.

“Bách Quyết Luyện Thể tu luyện kế tiếp cần cóhỏa phụ trợ, hỏatrong phù này đại khái có thể bảo lưu thời gian một nén nhang, ngươi có thể trực tiếp dùng nó đi tu luyện, cũng có thể thử thu lấy nó, tuy rằng hỏa này mỏng manh một chút, nhưng mà phẩm chất cũng không tệ lắm.” Mộ Thần giải thích.

Diệp Thạch cẩn thận đem một xấp phù thu lại, sáng lạn cười, nói: “Ta biết rồi.”

Diệp Thạch nắm tay Mộ Thần, hướng phía học viện đi.

“Kinh tiền bối đối với ngươi tốt sao?” Mộ Thần tùy ý hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Rấttốt a! Trừ bỏ…” Lão cùng chính mình đoạt bánh ngọt Mộ Thần làm cho mình ăn, điểm này không tốt lắm.

Sư phụ tên kia, sau khi đoạt, lão còn ngại bánh ngọt linh khí thấp, nói dùng nguyên liệu nấu ăn đều là hàng rách nát, còn nói kêu Mộ Thần dùng nguyên liệu tốt một chút nấu ăn.

https://thuviensach.vn

“Trừ bỏ?” Mộ Thần có chút khó hiểu nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không có gì! Sư phụ hắn rất tốt, chỉ là, có chút tham ăn…”

Mộ Thần ném cái xem thường, bộ dạng này của Diệp Thạch lại dám nói Kinh Sí Diễm tham ăn, nói: “Hắn đối với ngươi đã rất tốt rồi.”

… …

“Diệp Thạch, ngươi quá đáng!” Trang Du đứng ở trên cầu thang bên ngoài học viện, lòng đầy căm phẫn chỉ trích Diệp Thạch.

Diệp Thạch siết chặt tay, sắc mặt lập tức tối tăm vô cùng, Trang Du tiện nhân này, hắn đã một lần hai lần trốn tránh hắn, Trang Du lại cứ một lần lại một lần xuất hiện trước mặt của hắn khiêu chiến tính nhẫn nại.

“Trang Du, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi trừng Trang Du.

Mộ Thần híp mắt, đứng ở bên người Diệp Thạch, khó hiểu nhìn Trang Du.

Trang Du nhìn Mộ Thần, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy căm phẫn nói: “Diệp Thạch, Diệp Dung nói như thế nào đều là muội muội của ngươi a! Liền tính ngươi hiện giờ là đồ đệ của Kinh tiền bối, thân phận không tầm thường, ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa, khinh thường muội muội của ngươi, lại càng không nênxuống tay với muội muội của ngươi!”

Diệp Dung điềm đạm đáng yêu đứng ở bên người Trang Du, bên người Trang Du vây quanh một đám hộ hoa sứ giả, một vòng người, đều đầy chỉ trích nhìn Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt Trang Du chính khí lẫm liệt, răng nanh cắn ca ca rung động.

Tiện nhân, từ nhỏ đến lớn, Diệp Dung ngáng chân mình biết bao nhiêu, hắn có thể nhịn không giết nàng là đã đủ khoan dung rộng lượng, Trang Du tên hỗn đản này, cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì đi khoa tay múa chân.

Mộ Thần mí mắt nhảy, trong truyện Trang Du là một thiếu niên giàu có tinh thần trọng nghĩa, hắn thích trợ giúp người yếu, trừng ác người xấu, hiện tại là tinh thần trọng nghĩa của Trang Du bùng nổ sao?

Trang Du đứng trên bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thạch, trên mặt tinh xảo tràn đầy chính khí.

Diệp Thạch cúi đầu, bỗng nhiên nâng mắt, âm trầm nhìn Trang Du, thâm sắc âm lãnh nói: “Tiện nhân luôn xen vào việc của người khác!”

Trang Du nhìn thấy Diệp Thạch tràn đầy châm chọc, biểu tình trên mặt lập tức nứt ra rồi.

Chung quanh vây quanh không ít đệ tử xem náo nhiệt, cảm giác đến từng đạo ánh mắt trêu tức kia, sắc mặt Trang Du một trận nóng lên.

“Diệp Thạch, ngươi quả thực không có thuốc chữa.” Trang Du tức giận nói.

Diệp Thạch cười lạnh hai tiếng, nói: “Ta không có thuốc chữa? Ngươi mới không có thuốc chữa a! Làm sao vậy, nhiều nam nhân như vậy thỏa mãn không nổi ngươi, liền nữ nhân ngươi đều không buông tha, ngươi không phải là cùng nàng có một chân đi? Ngươi cũng thật là nam nữ đều ăn a!”

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

“Ngươi… Ngươi nói hưu nói vượn.” Trang Du bất mãn mà nói.

“Ta nói hưu nói vượn, ngươi cùng nàng không có gì, ngươi dựa vào cái gì vì nàng xuất đầu, ngươi thật sự là tao không giới hạn, ngươi sao có thể tiện như vậy chứ.” Diệp Thạch trợn mắt lên nói.

Mộ Thần: “…”

Trang Du mặt đỏ lên, đầy bất mãn nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch người này, tại sao lại giống như ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là hắn đánh muội muội của mình, lại vu hãm mình.

Trang Du ánh mắt chuyển đến trên người Mộ Thần, thấy vẻ mặt Mộ

Thần thân thiết nhìn Diệp Thạch, tâm tình không khỏi có chút nóng nẩy.

Nguyên bản chiếu theo ý nghĩ của hắn, hắn vì Diệp Dung xuất đầu, Mộ Thần nhận rõ ràng bộ mặt đích thực của Diệp Thạch, sau đó chủ động rời đi Diệp Thạch.

Nhưng mà, nhìn bộ dáng hiện tại của Mộ Thần, một chút đều không có ghét bỏ bộ dáng của Diệp Thạch, Diệp Thạch rốt cuộc có cái gì tốt, hắn rõ ràng xấu như vậy.

Luân tài ăn nói, “Thiên chân thiện lương” Trang Du đương nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thạch.

“Diệp Thạch, ngươi quá đáng, ta hôm nay nhất định phảihảo hảo giáo huấn ngươi.” Trang Du nghiêm trang nói.

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: “Ai nha, ta thật sợ

ngươi a! Tiểu kỹ nữ, phóng ngựa lại đây đi!”

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

Trang Du mặc dù là siêu nhiên xuất trần, nhưng mà bị Diệp Thạch kích thích như vậy, sắc mặt cũng khó có thể nhìn.

“Ngươi…” Trang Du nhịn không được một chưởng hướng phía Diệp Thạch bổ tới.

Diệp Thạch nhìn thấy Trang Du ra tay, trong lòng một trận kinh hỉ, hắn chờ chính là Trang Du ra tay trước, trường học là cấm chỉ đánh nhau ẩu đả, nhưng mà Trang Du ra tay trước, chính mình lại ra tay, vậy mình nhiều lắm chỉ là nạn nhân.

Diệp Thạch có chút kích động đón nhận chưởng phong của Trang Du, hai người nhanh chóng chiến thành một đoàn.

Kinh Sí Diễm ra tay hung ác bá đạo, Diệp Thạch đi theo Kinh Sí Diễm học tập một đoạn thời gian, ra tay cùng Kinh Sí Diễm một dạng tàn nhẫn.

Trang Du tuy rằng thoạt nhìn yếu đuối, nhưng hắn là nhân vật chính có bàn tay vàng, lại là tam tinh võ sư, thực lực tất nhiên cũng không kém.

“Phanh.” Hai người hung hăng chạm nhau một chưởng, chưởng phong đối nhau khiến cho nổ mạnh, kinh sợ không ít người.

Diệp Thạch cùng Trang Du đều là vòng thứ ba không cần thử đã tiến vào học viện, rất nhiều người cũng hoài nghi thực lực của hai người có cùng thiên phú của bọn họ tương xứng hay không, giờ phút này hai người ra tay, trong lòng mọi người về điểm hoài nghi này lập tức tan thành mây khói.

Chung quanh người xem náo nhiệt, nhất thời khe khẽ nói nhỏ lên.

“Lam thiếu, chúng ta nên ra tay sao?” Một hộ hoa sứ giả của Trang Du hỏi Lam Nhược Phong.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhíu mày, đây là Trang Du cùng Diệp Thạch tranh đấu, bọn họ nếu như ra tay, sẽ có vẻ như Trang Du không bằng Diệp Thạch.

“Chờ một chút đi.” Lam Nhược Phong nói.

“Diệp Thạch thật sự là thô lỗ, ra tay ác như vậy.” Một hộ hoa sứ giả

khác của Trang Du nhịn không được nói.

“Đúng vậy!” Lam Nhược Phong híp mắt nói.

Bên kia đệ tử xem náo nhiệt, một đám hưng trí bừng bừng nhìn hai người đối chiến.

“Diệp Thạch, thật là lợi hại a!”

“Trang Du tiểu bạch kiểm này, thoạt nhìn yếu đuối, không nghĩ tới cũng không kém.”

“Hai người này thực lực tuy rằng chỉ cótam tinh võ sư, nhưng mà chiến lực đều phải so sánh cùng ngũ tinhvõ sư…”

… …

Hai người càng đánh càng hung, Trang Du công lâu không được, không khỏi có chút nôn nóng.

Diệp Thạch thu thập không được Trang Du, trong lòng cũng không chịu nổi.

Một lúc sau, chênh lệch của hai người từ từ hiển lộ ra, trình độ nguyên lực của Trang Du cùng Diệp Thạch không sai biệt lắm, nhưng mà, trình độ

thân thể, Trang Du lại kém Diệp Thạch một đường.

Tố chất thân thể của Diệp Thạch vốn đã tốt hơn so với Trang Du, lại trường kỳ tu luyện Bách Quyết Luyện Thể, xa không phải Trang Du có thể

https://thuviensach.vn

so sánh.

Diệp Thạch cảm thấy người khác không biết mục đích Trang Du vì Diệp Dung xuất đầu, hắn lại biết, Trang Du nói hiên ngang lẫm liệt như

vậy, kỳ thật, mục đích của hắn chỉ có một, chính là để cho Mộ Thần chán ghét mình.

Trang Du đồ đê tiện này, có nhiều tân hoan cựu ái như vậy, vẫn là không buông tha Mộ Thần.

“Lam thiếu, tình huống của Trang thiếu hình như không quá tốt a!”

Một nam tử bên người Lam Nhược Phong nói.

Lam Nhược Phong cau mày, trầm mặc nhìn đối chiến trong sân.

“Ba.” Một bàn tay của Diệp Thạch hung hăng tát ở trên mặt Trang Du, nhất thời một mảnh kinh hô.

Diệp Thạch híp mắt, hắn biết, muốn giết Trang Du là không có khả

năng, nhưng mà, làm cho Trang Du ném mặt cũng là có thể.

Trang Du chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, một bàn tay này của Diệp Thạch, không chỉ đánh vào trên mặt hắn, càng là đánh vào trong tâm hắn.

Nhìn mặt Trang Du sưng lên, sắc mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vài phần khoái ý.

Diệp Dung thất kinh đứng ở một bên, nàng nguyên bản chỉ là muốn trả

thù Diệp Thạch một chút, như thế nào đều không nghĩ tới, sẽ đem sự tình nháo thành như vậy.

“Vô liêm sỉ…”

https://thuviensach.vn

Một cỗ uy áp kịch liệt hướng phía Diệp Thạch bao phủ lại, Diệp Thạch có chút thất kinh phát hiện mình không động đậy được.

Một cự chưởng khổng lồ hướng phía Diệp Thạch bao phủ xuống, sắc mặt của Diệp Thạch nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt.

“Sư Tử Ngọc, ngươi cái hỗn đản không biết xấu hổ.” Một tiếng tức đến khó thở rống giận ngay sau đó vang lên.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Mộ Thần nhấc tay, nháy mắt ném ra hơn trăm tờ Viêm Hỏa Phù cùng Bạo Liệt Phù, chặn cự chưởng Sư Tử

Ngọc rơi xuống, đồng thời nhảy qua, ôm Diệp Thạch lăn một vòng.

“Oanh.” Phù chú cùng cự chưởng đối nhau, tiếng nổ mạnh liên tiếp, địa phương lúc nãy Diệp Thạch đứng, xuất hiện một cái hố sâu có đường kính ba thước.

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn Mộ Thần ôm mình, một búng máu của Mộ

Thần phun tại trên mặt Diệp Thạch, đôi mắt Diệp Thạch một trận nóng lên.

Một trận đánh nhau kịch liệt vang lên.

“Kinh tiền bối cùng Sư tiền bối đánh nhau.” Không biết là ai hô một câu, ánh mắt của mọi người đồng thời hướng phía không trung nhìn qua.

“Sư Tử Ngọc, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, tiểu bối đánh nhau, ngươi lại nhúng tay vào.” Kinh Sí Diễm nghiến răng nghiến lợi nhìn Sư Tử

Ngọc nói.

“Kinh Sí Diễm, nếu không phải là đồ đệ ngươi ra tay quá mức tàn nhẫn, ta cũng không đến mức như thế.” Sư Tử Ngọc không cho là đúng mà nói.

https://thuviensach.vn

“Đồ đệ ngươi không phảichỉ trúng một bàn tay sao? Có gì đặc biệt hơn người, lại nói luận ra tay tàn nhẫn, như thế nào so được với ngươi.” Kinh Sí Diễm hai mắt bốc hỏa nhìn Sư Tử Ngọc.

Cũng may Mộ Thần phản ứng nhanh, nếu không một chưởng kia của Sư Tử Ngọc, Diệp Thạch không chết cũng trọng thương, bị thương nặng như vậy, thiên phú của Diệp Thạch cũng liền bị hủy bảy tám phần.

Bất quá, nhìn đoán không ra, Mộ Thần người này không lạnh không nóng, không có việc gì còn thích vào phòng bếp, cư nhiên có thể ngăn được một chưởng của Sư Tử Ngọc.

Hai người một lời không hợp, lần thứ hai vung tay đánh nhau, võ vương cường giả đối chiến, thanh thế to lớn khó có thể tưởng tượng.

“Đều dừng tay cho ta.” Một tiếng nổi giận truyền ra.

Mộ Thần hí mắt, thầm nghĩ: Thanh thế này, là tổng viện trưởng đi ra a!?

Diệp Thạch thất kinh ôm Mộ Thần, hỏi: “Mộ Thần, ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Mộ Thần nói. Hắn chỉ là bị dư âm nổ mạnh làm cho bị thương, cũng không có trở ngại gì.

“Ngươi đã bị hộc máu.” Diệp Thạch run run nói.

Mộ Thần âm thầm nghĩ: Hộc máu ra mới không có việc gì, nếu bị

nghẹn trong lòng, sẽ nghẹn thành nội thương.

Trang Du nhìn Mộ Thần, sắc mặt u ám, Diệp Thạch rốt cuộc là hạ cổ

gì với Mộ Thần, cư nhiên làm cho Mộ Thần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu hắn.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cúi đầu, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, trong nguyên văn, bất luận pháo hôi gì cùng Trang Du chính diện đối chiến, đều sẽ chết thực thảm.

Hắn mặc kệ Diệp Thạch cùng Trang Du đối chiến, chính là muốn nhìn một chút, hiện tại nội dung vở kịch đã cải biến, Trang Du còn sẽ có vận khí như trong truyện hay không, kết quả, Trang Du thật đúng là thân nhi tử của tác giả.

Tạ Đan Yên nhìn Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên vài phần dị sắc.

“Đan Yên, ngươi làm sao vậy?” Trình Uyển Bạch hỏi.

Tạ Đan Yên lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là vừa rồi Viêm Hỏa Phù nổ tung, tựa hồ có một cỗ khí tức đặc biệt hỏa.”

“Đặc biệt hỏa?” Trình Uyển Bạch không hiểu mà hỏi.

Tạ Đan Yên gật gật đầu, nói: “Ân, như là dị hỏa.”

Trình Uyển Bạch không cho là đúng mà nở nụ cười, “Đan Yên, ngươi lầm đi, điều đó không có khả năng.”

Tạ Đan Yên cười cười, nói: “Chắc là ta lầm.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

90. Chương 90: Mỏ Đá

Một lão giả thân vải thô ma bào đi ra, lão giả diện mạo xấu xí, trên người mặc đồ cũng thực nghèo túng, nhưng mà, hắn vừa đi ra, không khí trong sân, lập tức trở nên nghiêm túc.

“Viện trưởng.” Kinh Sí Diễm cùng Sư Tử Ngọc đồng thời cung kính gọi một tiếng.

“Sư phụ, ngươi bị thương.” Trang Du nhìn thấy cánh tay Sư Tử Ngọc không ngừng đổ máu, nhịn không được khẩn trương gọi một tiếng.

Sư Tử Ngọc liếc mắt nhìn Trang Du một cái, quát bảo ngưng lại Trang Du đang muốn nói nữa.

Liên Thành Không sắc mặt không tốt nhìn Kinh Sí Diễm cùng Sư Tử

Ngọc, “Hai người các ngươi, cư nhiên vì tiểu bối tranh chấp, vung tay đánh nhau, thật sự là vô liêm sỉ.”

Kinh Sí Diễm híp mắt mâu, Sư Tử Ngọc người này xuống tay ngoan độc như vậy, rõ ràng là muốn giết đồ đệ của hắn.

“Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Học viện không cho nội đấu, các ngươi không biết sao?” Liên Thành Không nhìn Trang Du cùng Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Trong học viện học sinh có tranh chấp là chuyện thường có, sự tình của Trang Du cùng Diệp Thạch, nếu như là không nháo lớn, học viện sẽ mở

một con mắt, nhắm một con mắt, cũng liền đi qua, chỉ là, hai người kia tranh chấp, nhạ đến Sư Tử Ngọc cùng Kinh Sí Diễm vung tay đánh nhau, hắn không ra mặt đều không được.

Liên Thành Không nhìn Trang Du cùng Diệp Thạch hỏi: “Ai động thủ

trước?”

Trang Du sắc mặt đổi đổi, khẩn trương nói: “Là ta động thủ trước, chỉ

là…”

“Đủ!” Liên Thành Không quát bảo ngưng lại Trang Du, “Vô luận ngươi có bao nhiêu nguyên nhân, ra tay trước liền trái với nội quy trường học.”

Trang Du cắn môi, cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất.

Trang Du đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Dung, hắn là vì Diệp Dung mới ra tay, thời gian này, Diệp Dung hẳn là đứng ra vì hắn nói câu mới đúng.

Diệp Dung sớm đã bị sợ choáng váng, tránh ở một bên, không nói được một lời.

Trang Du nhìn sắc mặt của Diệp Dung, không khỏi có chút thất vọng.

Hắn thật sự là rất đáng thương, hắn có ý tốt vì Diệp Dung xuất đầu, còn làm phiền hà sư phụ, hiện tại cần Diệp Dung, nàng lại thờ ơ như vậy.

“Vừa rồi, còn có ai động thủ?” Liên Thành Không bình tĩnh hỏi.

“Ta.” Diệp Thạch xị mặt.

https://thuviensach.vn

Liên Thành Không nhìn Diệp Thạch, tức giận mà nói: “Ngươi nên thẳng thắn.”

Diệp Thạch mím môi, không nói được một lời.

“Người này bên cạnh ngươi cũng tham dự đi?” Liên Thành Không nhìn Mộ Thần hỏi.

“Không có.” Diệp Thạch vội nói.

“Không tham dự, hắn như thế nào lại bị thương?” Liên Thành Không tức giận mà nói.

Diệp Thạch muốn nói cái gì, bị Mộ Thần kéo lại.

“Liền tính không phải là các ngươi động thủ trước, nhưng mà, các ngươi cũng tham dự đánh nhau, phạt các ngươi đi mỏ đá một tháng.” Liên Thành Không ánh mắt chuyển tới trên người Trang Du, nói: “Về phần ngươi, ba tháng, các ngươi ba người hảo hảo nghĩ lại một chút đi.”

Liên Thành Không tiếng nói vừa dứt, Diệp Thạch lập tức phát động truyền âm với Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm nghe được Diệp Thạch truyền âm không khỏi có chút dở khóc dở cười.

“Sư phụ, Trang Du là kỹ nữ, tao hàng, hắn muốn tìm bất mãn, tổng là mơ ước Mộ Thần, nhất định không thể đem Mộ Thần cùng hắn phân đến cùng một khu vực trong mỏ đá.”

Công phu truyền âm của Diệp Thạch có chút thô thiển, hắn nói, chung quanh đệ tử nghe không được, nhưng mà, Sư Tử Ngọc cùng Liên Thành Không lại nghe được.

https://thuviensach.vn

Sư Tử Ngọc mặt xanh một trận, trắng một trận, “Ngươi không có thuốc chữa.” Sư Tử Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng Diệp Thạch nói.

“Nói đồ đệ của ta không có thuốc nào cứu được à, ngươi nên quản tốt đồ đệ của ngươi đi, nếu không hắn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đồ đệ của ta cũng sẽ không phòng bị hắn như vậy.” Kinh Sí Diễm cười lạnh nói.

Sư Tử Ngọc tức giận nói: “Ngươi…”

“Đủ, hai người các ngươi đều câm miệng cho ta.” Liên Thành Không tức giận nói.

“Đem hắn an bài đến mỏ đá tam khu, về phần người này đi nhị khu.”

Liên Thành Không nói với chấp pháp đội.

Diệp Thạch nghe được lời của Liên Thành Không, thở ra một hơi.

“Viện trưởng, Mộ Thần bị thương, ngươi để cho hắn dưỡng vài ngày lại đi đi.” Diệp Thạch nhìn Liên Thành Không nói.

Liên Thành Không đánh giá Diệp Thạch một phen, lại nhẹ nhàng bâng quơ quét nhìn Mộ Thần một cái, không cho là đúng mà nói: “Yên tâm đi, vết thương nhẹ mà thôi, không xảy ra chuyện.”

Diệp Thạch nhíu mày, trong lòng có chút không cho là đúng.

Liên Thành Không nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươi vừa rồi dùng phù chú gì?”

Mộ Thần cung kính chắp tay, nói: “Hồi viện trưởng, là Viêm Hỏa Phù cùng Bạo Liệt Phù.”

“Dùng không tồi.” Liên Thành Không nói. Dưới dạng tình huống kia ngăn trở một kích của Sư Tử Ngọc, Mộ Thần này xác thực là một người tài a!

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ngại ngùng cười, nói: “Đa tạ viện trưởng khích lệ.”

Liên Thành Không nhìn Mộ Thần, đối với chấp pháp đội nói: “Mang đi.”

Diệp Thạch bĩu môi, thầm nghĩ: “Vị viện trưởng này, thật đúng là biết trở mặt, trước một khắc còn đang khen Mộ Thần đâu, sau một khắc liền trở

mặt.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch chân trước bị mang đi, sau lưng hai vị hội trưởng của Hoàng đô phù sư công hội liền tới chơi.

Biết được Mộ Thần cùng Diệp Thạch bị Thánh Tinh học viện nhốt vào mỏ đá, hai vị hội trưởng của phù sư công hội chỉ phải bất đắc dĩ rời đi.

Hai ngày sau.

Lời đồn đãi xôn xao, nghe đồn Thánh Tinh học viện, xuất hiện một loại phù chú kiểu mới, võ giả có thể từ trong loại phù chú này thu lấy thái dương tinh hỏa, tin tức khi truyền ra, cao thủ tiến đến Thánh Tinh học viện tìm kiếm phù chú nối liền không dứt.

… …

Diệp Thạch buồn bực nhìn núi đá trước mặt: “Chúng ta phảichuyển nhiều đá như vậy đến đỉnh núi kia?!”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy! Chúng ta tại trong vòng một tháng đem tất cả đáđều dời đi, không đúng, cho dù đã chuyển hết đá thìchưa hết một tháng, chúng ta vẫn ra không được.”

Diệp Thạch ngồi trên tảng đá, nhìn phương xa, nói: “Trước kia có người nói với ta, vào Thánh Tinh học viện là hưởng phúc, chỉ cần có thể

tiến Thánh Tinh học viện thì cả đời này liền ăn mặc không lo. Kết quả, https://thuviensach.vn

hưởng phúc? Hưởng phúc hưởng cái rắm a! Chúng ta cư nhiên tại đây làm cu li, hơn nữa, còn không có nguyên thạch, là làm không công a.”

Mộ Thần: “…” Diệp Thạch có oán niệm lớn như vậy, đại bộ phận nguyên nhân, hẳn là vì phải làm không công đi.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Cái này cho ngươi.”

Diệp Thạch nhìn nhìn, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là phù chú mà ta căn cứ theo Khinh Thân Phù truyền thống mà nghiên cứu ra được, tác dụng của Khinh Thân Phù là khiến chothân thể con người biến nhẹ, ta suy nghĩ, nếu thân thể con người có thể biến nhẹ, vậy đá hẳn là cũng có thể biến nhẹ.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch không thể chờ được đem phù chú hướng một tảng đá bên người dán lên, tảng đá lập tức biến nhẹ.

“Nhẹ, nhẹ, thật sự nhẹ hơn rất nhiều.” Diệp Thạch kích động nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Được rồi,nhanh dọn đi, nhiệm vụ của chúng ta có chút nặngnha.”

Diệp Thạch gật đầu, vui mừng nói: “Được.”

… …

“Sư thúc.” Tân Như Ca đi đến bên người Kinh Sí Diễm gọi một tiếng.

“Như Ca, là ngươi a!” Kinh Sí Diễm cười cười nói.

“Sư thúc là đang lo cho tiểu sư đệ sao?” Tân Như Ca hỏi.

Kinh Sí Diễm gật đầu, nói: “Đúng vậy! Tiểu sư đệ của ngươi, nói thế

nào cũng là song nhi, cái loại địa phương mỏ đá này, cũng không biết tiểu https://thuviensach.vn

sư đệ của ngươi có thể quen hay không.”

Tân Như Ca cười cười, nói: “Có Mộ Thần ở đó, tiểu sư đệ,hẳn là không có việc gì.”

“Mộ Thần tiểu tử này, thực là làm người khác nhìn không thấu a!”

Kinh Sí Diễm nói, nhị cấp cả hai thuật đan sư và phù sư, mới tiến vào học viện, liền làm ra mưa thuận gió hoà phù, Thú Linh Đan, hiện tại lại làm ra cái kiểu mới Viêm Hỏa Phù kia.

Hai vị hội trưởng của phù sư hiệp hội, ba ngày thì hai ngày lại đây hỏi tình huống của Mộ Thần, liền ngóng trông Mộ Thần trở về học viện, gia nhập phù sư hiệp hội.

“Nghe nói rất nhiều người đều muốn viện trưởng đặc xá cho Mộ Thần đâu.” Tân Như Ca nói.

Kinh Sí Diễm mị mắt, chuyện lần này, Mộ Thần xem như gặp tai bay vạ gió, Diệp Thạch cùng Trang Du tranh đấu, Mộ Thần cũng không có trực tiếp tham dự, việc hắn làm, là cuối cùng chặn một kích của Sư Tử Ngọc.

Nghĩ đến Sư Tử Ngọc, trong chốc lát hàn khí trong con ngươi Kinh Sí Diễm bắt đầu khởi động, Sư Tử Ngọc đột nhiên làm khó dễ, lúc ấy, hắn ở

cách xa, muốn ngăn đã chậm, nếu không phải nhờ Mộ Thần, Diệp Thạch thật sự sẽ nguy hiểm.

Sư Tử Ngọc người kia, có lẽ, căn bản là cố ý, nếu như Diệp Thạch chết, sau này liền chỉ có Trang Du một người xuất chúng.

Mộ Thần người kia, bình thường thoạt nhìn im hơi lặng tiếng, nhưng mà thời khắc mấu chốt lại ngoan* như vậy, cho dù đối mặt võ vương Sư Tử

Ngọc, cũng không có lùi bước.

*Ngoan trong ‘ngoan độc’

https://thuviensach.vn

Trong nháy mắt tự bạo trên trăm tờ phù chú, ngăn trở công kích của võ vương, linh hồn lực của Mộ Thần chỉ sợ hùng hậu vượt qua tưởng tượng a!

“Tiểu sư đệ thực sự có mắt mới chọn trúng Mộ Thần.” Tân Như Ca cản thán.

Kinh Sí Diễm nhíu mày, nói: “Mộ Thần này, đối với tiểu sư đệ của ngươi, hình như là thật tâm…”

Kinh Sí Diễm kỳ thật vẫn luôn không xem trọng Mộ Thần, tổng cảm thấy Mộ Thần thích Diệp Thạch là có ý đồ gì, nhưng mà trải qua lần này, Kinh Sí Diễm đối với Mộ Thần đổi mới không ít.

“Biết tình huống của sư đệ ngươi thế nào sao?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Tân Như Ca bất đắc dĩ cười, nói: “Sư thúc, ngươi cũng biết, mỏ đá bên kia là địa bàn của Hùng sư thúc, cho dù là tổng viện trưởng cũng không nhúng tay vào được a!”

Hùng Uy là cửu tinh võ vương, thực lực mạnh nhất trong bốn võ vương bọn hắn, Hùng Uy làm người ngang ngược, rất không dễ chọc.

Mộ Thần chân trước bị đưa vào mỏ đá, sau lưng người phù viện đã tới, Liên Thành Không lúc ấy liền hối hận, nhưng mà người đã đưa vào rồi, không đến một tháng, Hùng Uy sẽ không có khả năng thả người.

“Gần đây người phù sư hiệp hội tựa hồ thực chịu khó tới đây a!” Kinh Sí Diễm cười cười nói.

“Không chỉ phù sư hiệp hội, đan sư hiệp hội cũng có rất nhiều người đến, thậm chí, luyện khí sư hiệp hội, cũng có người đến.” Tân Như Ca nói.

Đặc biệt là thứ mồi lửa này, vô luận là đan dược hay là luyện khí sư

đều cần dùng, ‘tăng nhiều cháo thiếu’, nếu như từ phù chú kia thật có thể

https://thuviensach.vn

thu được thái dương tinh hỏa, vậy… Mộ Thần tiểu tử kia, sẽ phát (tài) đã luôn.

… …

Diệp Thạch tại trên cự thạch dán một tờ Khinh Thân Phù, dễ dàng đem tảng đá lăn tới phía trước.

Một đạo hảo diễm đột nhiên dừng ở trên tảng đá trước mặt Diệp Thạch, Khinh Thân Phù bị đốt sạch sẽ.

Diệp Thạch ngẩng đầu, bất mãn hướng phía trước nhìn qua.

Một lão nhân thân hình tròn tròn mập mạp, mặc bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, cầm trong tay một cái bầu rượu cao cỡ nửa người, xuất hiện tại trước mặt hai người.

“Ghét nhất chính là gia hỏa các ngươi trộm dùng mánh lới, các ngươi là đến bị phạt a! Hừ, ta thấy các ngươi quá tự tại như vậy, có phải hay không cho là mình tới hưởng phúc a!?” Lão nhân tràn đầy khinh thường nhìn hai người nói.

Diệp Thạch bất mãn nhìn người tới, hỏi: “Ngươi là ai a!?”

Mộ Thần liếc mắt nhìn người tới một cái, trừng mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói: “Thạch Đầu, không nên vô lễ.”

“Cũng chỉ có tiểu tử ngươi hiểu lễ phép, ngươi là Mộ Thần phải không?” Lão nhân uống một ngụm rượu, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ

Thần một phen.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy.”

“Liên Thành Không tên kia, muốn đem ngươi đi ra ngoài đâu, ngươi có biết không!?” Lão nhân hỏi.

https://thuviensach.vn

“Viện trưởng? Hắn muốn thả Mộ Thần ra ngoài sao?” Diệp Thạch vui sướng hỏi.

“Hắn muốn thả tình nhân của ngươi ra ngoài, cũng không phải muốn thả ngươi ra ngoài, ngươi cao hứng cái gì? Hắn ra ngoài, sẽ không có người giúp ngươi, ngươi yên tâm, Liên Thành Không muốn thả tình nhân của ngươi ra ngoài, ta lại không cho.” Lão nhân cười như không cười mà nói.

Diệp Thạch: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

91. Chương 91: Tranh GiàNh Cùng Mượn Sức

“Mộ đan sư, còn có một ngày lộ trình là chúng ta có thể tới Hoàng Thành.” Trần Đạt đi vào khoang thuyền, nói với Mộ Viễn Phong.

“Chuẩn bị tới rồi sao? Cũng không biết Thần nhi cùng Thạch Đầu thế

nào rồi.” Mộ Viễn Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, biểu tình trên mặt hỗn hợp vui sướng cùng lo lắng.

“Sinh hoạt ở Hoàng đô tựa hồ rất không dễ dàng, cũng không biết Thạch Đầu có gặp rắc rối hay không.” Trần Đạt cũng lo lắng nói.

“Hắn bây giờ là đồ đệ của võ vương, sẽ không có việc gì đâu!” Mộ

Viễn Phong an ủi.

Trần Đạt gật đầu, nói: “Thạch Đầu đứa nhỏ này, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc, chỉ là, hy vọng hắn không nên không biết nặng nhẹ, đắc tội vị võ vương đại nhân kia.”

Mộ Viễn Phong nói: “Yên tâm đi, sẽ không.”

Một con đại bàng đen thật lớn tại trên bầu trời phi hành, trên lưng đại bàng đen chở một tòa cung điện lớn.

Đại bàng đen tính tình dịu ngoan, hình thể lớn, lại dễ thuần phục, một ít thế lực lớn thường tự dưỡng một vài con đại bàng đen dùng để vận chuyển.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong cùng Trần Đạt hiện tại đang ở trên lưng một con tứ

cấp đại bàng đen, Mộ Viễn Phong trả năm vạn nguyên thạch, thuê xuống một gian phòng nghỉ.

Mộ Viễn Phong thuê được phòng nghỉ tương đối tiện nghi, bình thường, phòng nghỉ có khi cần mười vạn, thậm chí mấy chục vạn nguyên thạch, khách nhân trên đại bàng đen, phi phú tức quý, phần lớn đắc tội không nổi.

Đại bàng đen tới bên ngoài cửa thành mới hạ xuống, Mộ Viễn Phong chú ý tới bên ngoài cửa thành ngừng rất nhiều cỗ xe ngựa xanh vàng rực rỡ, hẳn là tới đón người.

Mộ Viễn Phong cùng Trần Đạt đứng ở mặt sau, nhìn khách quý trên đại bàng đen, một đám lại một đám được tiếp đi, tâm tình Mộ Viễn Phong không khỏi có chút ảm đạm.

“Là Mộ Viễn Phong Mộ đan sư sao?” Một trung niên nam tử lập tức hướng phía Mộ Viễn Phong đi tới hỏi.

Mộ Viễn Phong gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Mộ đại sư, ta là người của cấp thấp công hội luyện dược sư, Mộ Thần con của ngài, là trưởng lão danh dự của công hội chúng ta, hội trưởng biết ngài chuẩn bị tới, cố ý nhờ người tới đây đón ngài.” Trung niên nam tử

cung kính nói.

Mộ Viễn Phong không hoàn hồn được, “Mộ Thần là trưởng lão danh dự của công hội các ngươi?”

“Đúng vậy!” Trung niên nam tử gật đầu nói.

“Thôi đi, lăn qua một bên, người nào không biết Mộ Thần lúc trước cùng cấp thấp công hội luyện dược sư các ngươi nháo một trận.” Một nam https://thuviensach.vn

tử thân hình nhỏ gầy hướng lại đây nói.

Nam tử hung hăng trừng mắt nhìn trung niên nam tử một cái, sau lại nịnh nọt nhìn Mộ Viễn Phong nói: “Mộ đại sư, ta là người của phù sư công hội, Mộ Thần con của ngài tại trên đạo chế phù, thật sự rất có thiên phú!

Hội trưởng củacông hội chúng ta đã hướng hắn phát thư mời, ít ngày nữa, hắn có thể sẽ trở thành trưởng lão của phù sư công hội chúng ta rồi, Mộ

thiếu trẻ như vậy, tuyệt đối là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong công hội chúng ta!”

Mộ Viễn Phong nhăn chặt mày, nhìn người trước mắt, bất đắc dĩ cười cười, nói: “Vị huynh đài này, ta nghĩ ngươi nhất định là nói nhầm, con ta hắn mới học chế phù còn chưa có bao lâu, hắn không có năng lực làmtrưởng lão trong công hội các ngươiđi.”

Nhỏ gầy nam tử vội vàng nhìn Mộ Viễn Phong, nói: “Mộ đại sư, ngài nói lời này liền không đúng rồi, con trai của ngài là thiên tài a! Hắn tuyệt đối có năng lực làmtrưởng lão củacông hội chúng ta, ngài cũng không thể

nghĩ con trai của ngài kém như vậy a.”

“Này…”

“Mộ đan sư, chúng ta là người của đan sư công hội, chúc mừng ngài trở thành võ linh, hội trưởng của chúng ta muốn mời ngài đi gặp mặt một chút.” Một nữ tử diện mạo xinh đẹp đi cùng với hai người, tiến đến trước mặt Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Viễn Phong nhăn chặt mày, cấp thấp công hội luyện dược sư liền tính, cư nhiên ngay cả đan sư công hội đều có người đến, còn có phù sư

công hội, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

“Mộ đại sư sao? Lúc trướcthời điểm ngài tại Lê Thành nhờngười luyện khí sư công hội chúng ta luyện ra kiếm đã xong rồi, ngàinên đi tớicông hội chúng ta nhìn xem, thanh kiếm này từ hai vị tứ cấp luyện khí https://thuviensach.vn

đại sư Hoa Dương cùng Nguyên Thành liên thủ luyện ra, ngài nhất định sẽ

thích…”

Mộ Viễn Phong sắc mặt càng trờ nên cổ quái, hắn tại Lê Thành nhờ

người luyện binh khí, nhưng mà người của luyện khí sư công hội lâu rồi mà vẫn chưa luyện xong, đối phương nói, có thể giao tiền đặt cọc trước, sau khi luyện xong sẽ đưa hàng tới, lại trả số tiền còn lại.

Lúc ấy, hắn thanh toán mười vạn tiền đặt cọc, tiền còn lại là mười vạn, hai mươi vạn nguyên thạch, nhờ tam cấp luyện khí sư ra tay đều miễn cưỡng, như thế nào lại nhờ được tứ cấp luyện khí đại sư, lại là hai vị.

“Lúc ấy, chúng ta đã bàn tốt là cótam cấp luyện khí sư.” Mộ Viễn Phong chần chờ nói, thân gia hiện tại của hắn mời không nổi tứ cấp luyện khí sư.

“Đúng vậy, ngài yên tâm, binh khí này cứ tính công hội chúng ta tặng cho ngài, sẽ không thu tiền của ngài.” Nam tử nịnh nọt nói.

“Đa tạ.” Mộ Viễn Phong có chút thụ sủng nhược kinh.

“Luyện khí sư công hội các ngươi thật quá đáng!”

“Đan sư công hội các ngươi mới không có mặt mũi!”

“Phù sư công hội các ngươi muốn gì?”

“Mộ Thần là người của công hội chúng ta, là trưởng lão hàng thật giá thật, đã đăng ký trong danh sách rồi!”

… …

Mộ Viễn Phong cau mày, đứng ở một bên nhìn mọi người nháo thành một đoàn, không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu.

https://thuviensach.vn

… …

Mỏ đá.

“Nhanh dọn, nhanh dọn, lại nhàn hạ! Các ngươi mấy năm nay quá thoải mái rồi! Sợ khổ sợ mệt, lại muốn phát tài, thiên hạ có chuyện tốt như

vậy sao? Có chuyện tốt như vậy, cũng không phải dành cho các ngươi.”

Hùng Uy ôm hồ lô rượu, ghét bỏ nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch cắn chặt răng, tuy rằng trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng mà, rốt cuộc không dám nói cái gì.

“Ta nói, hai người các ngươi khí lực thật nhỏ a, một tảng đá nhỏnhư

vậyđều dọn không xong, chưa ăn cơm sao?” Hùng Uy cười nhạo một tiếng.

“Sáng sớm đã bị ngươi gọi dậy, còn chưa được ăn đâu.” Diệp Thạch rầu rĩ mà nói.

“Nguyên lai là thật chưa ăn cơm a! Chưa ăn cơm cũng không phải lý do cho khí lực ngươi nhỏ, hai người các ngươi đều là võ sư, đói mấy ngàycũng sẽ không bịgì.” Hùng Uy hừ lạnh một tiếng.

Diệp Thạch mặc kệ Hùng Uy, nhấc tảng đá gian nan về đi phía trước.

Diệp Thạch phát hiện mỗi ngày dọn đá, cũng không phải không có lợi, tối thiểu, nguyên lực của mình trở nên ngưng thực hơn rất nhiều.

“Hai người các ngươi có biết, gần đây người trong học viện phạm tội rất nhiều a!” Hùng Uy nằm nghiêng trên một tảng đá lớn, chán chết đánh giá hai người nói.

Diệp Thạch ngẩng đầu, không hiểu mà hỏi: “Vì sao gần đây nhiều người lạiphạm tội?”

https://thuviensach.vn

“Vì sao? Bởi vì người ta muốn phạm sai lầm, sau đó được phân phối đến mỏ đá tìmđược các ngươi.” Hùng Uy cười nhạo một tiếng.

“Tìm chúng ta?” Diệp Thạch không hiểu nhăn chặt mày.

Hùng Uy gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Bất quá, mấy gia hỏa tâm hoài bất quỹ đó, đã bị ta sung quân đến khu vực khác, cho nên những người đó, các ngươi một người cũng không thấy được.”

“Bọn họ thích ngược sao?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Hùng Uy nhíu mày, nói: “Đây cũng không phải, nghe nói, hai người các ngươi luyện ra một cái kiểu mới Viêm Hỏa Phù gì đó, có thể từ phù chú thu được thái dương tinh hỏa?”

Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vài phần vui mừng, “Phù sư

hiệp hội giám định ra kết quả rồi sao?”

Hùng Uy mị mắt, nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Nói như vậy, thực sự có loại phù này?”

Sắc mặt của Diệp Thạch nhất thời cứng ngắc một chút, bất an hướng phía Mộ Thần nhìn qua.

Mộ Thần thản nhiên nói: “Là có, bất quá trong loại phù nàyẩn chứa khí tức thái dương tinh hỏa rất mỏng manh, nếu muốn ngưng tụ thái dương tinh hỏa này thì khó khăn không nhỏ.”

Sắc mặt Hùng Uy nghiêm túc nhìn Mộ Thần, hỏi: “Cái loại phù chú này, trên tay ngươi còn sao?”

Mộ Thần gật gật đầu, lấy ra một tờ Viêm Hỏa Phù, giao cho Hùng Uy.

“Thật sự là khí tức của thái dương tinh hỏa, khí tức còn đặc biệt thuần khiết, chỉ tiếc, cường độ viêm hỏa quá nhỏ, nếu như có thể mạnh một chút https://thuviensach.vn

thì tốt rồi.” Hùng Uy tiếc nuối nói.

Mộ Thần cười nói: “Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể làm được một bước này.”

Hùng Uy liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, thản nhiên nói: “Lấy tuổi của ngươi, có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng.”

“Đa tạ tiền bối khích lệ.” Mộ Thần cúi đầu, cung kính nói.

“Nhanh dọn, không nên nghĩchỉ có vài phần thông minh là có thể làm bộ làm tịch, hai con mắt của ta đang nhìn chằm chằm các ngươi đó, các ngươi đừng mơ tưởng được nhàn hạ.” Hùng Uy cười lạnh một tiếng nói.

Diệp Thạch buồn bực mím môi, âm thầm nghĩ: Cao thủ trong Thánh Tinh học viện, đều là một cái đức hạnh, trở mặt liền không nhận người.

… …

Vào đêm, Diệp Thạch phong bế động khẩu, cùng Mộ Thần tránh ở

trong một cái sơn động tại mỏ đá.

“Được chưa?” Diệp Thạch nhìn lò luyện đan vừa xong hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần điều chỉnh khí tức một chút, mở mắt ra, nói: “Được rồi.”

Diệp Thạch đi lên, hướng phía đan lô nhìn qua, trong đan lô có mười hai viên đan dược trắng như tuyết, nồng đậm linh khí, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, “Đây là Tăng Đan có thể làm cho võ sư vô điều kiện bay lên nhất tinh?!”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Không sai.”

“Thơm quá a! Ta có thể ăn nhiều hơn một viên được không?” Diệp Thạch hướng phía Mộ Thần nhìn qua, mong chờ hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Diệp Thạch, “Không được!”

Diệp Thạch tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc…”

“Tăng Đan chỉ có viên thứ nhất mới có hiệu quả, ăn nhiều vô ích.” Mộ

Thần bất đắc dĩ giải thích.

Diệp Thạch nhìn chằm chằm đan dược trong đan lô, hút hút cái mũi, nói: “Một viên thì một viên.”

Mộ Thần lấy một viên đan dược cho Diệp Thạch, mình cũng nuốt một viên, Mộ Thần đã tại ngày trước vào cảnh giới tam tinh võ sư, sau khi ăn đan dược, có thể trở thành tứ tinh võ sư.

“Mộ Thần, Tăng Đan là tam cấp đan dược đi?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Vậy ngươi bây giờ là tam cấp đan sư?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, “Đúng vậy!”

“Thật tốt quá, sau khi ra ngoài, ngươi liền đi chứng thực tam cấp đan sư một chút đi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần nhíu mày, không hiểu mà hỏi, “Vì cái gì?”

“Sư tỷ nói, ngươi cả ngày không làm việc gì đàng hoàng, chỉ biết nghiên cứu một ít đồ vật loạn thất bát tao, không giống Lam Nhược Phong một lòng một dạ chuyên chú luyện đan, đã là tam cấp đan sư. Lam Nhược Phong có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là tam cấp đan sư thôi sao?

Nghe nói, hắn luyện đan có xác xuất thành công rất thấp, chỉ biết ném tiền thôi.” Diệp Thạch bĩu môi, khinh thường nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn bộ dáng hiếu thắng của Diệp Thạch, sủng nịnh cười, nói: “Được, sau khi đi ra ngoài, ta liền đi chứng thực tam cấp đan sư.”

Diệp Thạch ôm đầu gối, tựa vào trên người Mộ Thần, hỏi: “Mộ Thần, sau khi đi ra ngoài, sẽ có một lần cơ hội chuyển viện, ngươi sẽ suy xét sao?”

Mộ Thần cười cười, nói: “Sẽ a!”

“Ngươi muốn chuyển đi đan viện hả? Như vậy ngươi sẽ học cùng Lam Nhược Phong a!” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Không có, ta muốn đi Minh Văn viện.”

Diệp Thạch ngừng một chút, hỏi: “Phù chú cùng luyện đan còn chưa đủ cho ngươi nghiên cứu sao? Ngươi cư nhiên còn muốn nghiên cứu minh văn?”

Mộ Thần cười cười, nói: “Trên thực tế, ta đã là tam cấp phù sư, ta cảm thấy luyện chế tam cấp đan dược, tam cấp phù đã không có gì khó khăn, luyện chế tứ cấp đan dược cùng tứ cấp phù thì thực lực của ta còn theo không kịp, không bằng, nhân cơ hội này, học thêmmột môn khác.”

Diệp Thạch: “…”

“Luyện chế tam cấp đan dược, tam cấp phù đã không có gì khó khăn!”

Một câu, lặp đi lặp lại vọng bên tai Diệp Thạch, lời này nghe thật sự là vừa khí phách, vừa thiếu đòn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

92. Chương 92: Đào Góc Tường

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, Diệp Thạch từ trong thạch động đi ra, thăng cấp tứ tinh võ sư, làm cho tâm tình Diệp Thạch thực tốt, tốt đến độ

cho dù nhìn thấy Hùng Uy, tâm tình Diệp Thạch vẫn tốt đẹp như cũ.

“U, hai người các ngươi cư nhiên đều thăng cấp tứ tinhvõ sư? Ăn dược đi?” Hùng Uy ôm hai tay, đánh giá Diệp Thạch cùng Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ăn một viên, hương vị thực tốt, Mộ Thần nói nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên, không cho ăn nhiều.”

Hùng Uy: “…”

“Nếu thực lực hai người các ngươi đều tăng lên, nói vậytrọng lượng củanhững tảng đá kia đối với các ngươi đã không còn tính khiêu chiến, các ngươi đi dọn đống kia đi.” Hùng Uy nói rồi dương tay chỉ chỉ một đống đá nhìn đã thấy nặng kia.

Diệp Thạch đen mặt, vẻ mặt buồn bực.

“Này không công bình, mỏ đá này nhiều người như vậy, ngươi vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm chúng ta?” Diệp Thạch khó chịu nói, hắn mới không tin Trang Du sẽ ngoan ngoãn dọn đá đâu! Xú lão đầu này, rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy sáng lạn tươi cười với Diệp Thạch, nói: “Ta vì cái gì nhìn chằm chằm các ngươi? Bởi vì ta xem trọng các ngươi a!”

Diệp Thạch nhìn Hùng Uy tươi cười, tức đến mức cả người phát run.

Mộ Thần kéo kéo tay Diệp Thạch, nói: “Được rồi, đi thôi.”

Diệp Thạch hung hăng mà trừng mắt nhìn Hùng Uy liếc mắt một cái.

“Người này cùng Sư Tử Ngọc có một chân, cho nên hắn xem chúng ta không vừa mắt, hắn đang vì Sư Tử Ngọc bênh vực kẻ yếu a.” Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm với Mộ Thần.

Diệp Thạch vừa nói xong, sau lưng một cái hồ lô rượu liền thật mạnh nện ở trên đầu Diệp Thạch.

Diệp Thạch ôm đầu, kêu thảm thiết một tiếng.

Hùng Uy chống nạnh, nhìn hai người, nói: “Hai người các ngươi đều an phận một chútcho ta, ta không chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm các ngươi, lỗ tai cũng chằm chằm vào các ngươi đó, tiểu thí hài, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết nói hưu nói vượn.”

Diệp Thạch buồn bực nhìn Hùng Uy, Hùng Uy tức giận nói: “Nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta.”

Mộ Thần lôi Diệp Thạch đi, Diệp Thạch đi khoảng một đoạn, mới cùng Mộ Thần oán giận nói: “Hồ lô rượu của lão nhân kia toàn là một vị

chân thối, thối chết ta.”

Mộ Thần sủng nịnh nhìn Diệp Thạch, “Được rồi, đừng nói hưu nói vượn, coi chừnglại đem hắn đưa tới.”

Diệp Thạch ánh mắt loạn chuyển, rõ ràng có chút chột dạ.

https://thuviensach.vn

… …

Vào đêm.

Diệp Thạch hoạt động thân thể nhức mỏi một chút, căm giận nói: “Mộ

Thần, lão gia hỏa kia nói không chừng bị Sư Tử Ngọc đạp qua, cho nên, hôm nay hắn thẹn quá thành giận, mới cố ý tra tấn ta.”

Mộ Thần nhìn bộ dáng tức giận của Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi.”

Diệp Thạch thuận theo ngồi xuống bên người Mộ Thần, nói thầm:

“Ngươi không biết là cái khả năng này tính thực lớn sao?”

“Ừ ừ, ngươi nói đúng, mặt lão gia hỏa kia giống nhưđã bị đạp, nói không chừng, Sư Tử Ngọc không chỉ đạp qua hắn một lần.” Mộ Thần phụ

họa nói.

Diệp Thạch vui sướng ôm cánh tay Mộ Thần, nói: “Thật tốt, chúng ta nghĩgiống nhau!”

Mộ Thần: “…”

“Ngươi thử xem cái này.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghe vậy, thuận theo kích phát Viêm Hỏa Phù trên tay,

“Ơ, phẩm chất phù tăng lên?!”

Lúc trước, bọn họ đưa cho phù sư hiệp hội giám định chỉ là nhị cấp Viêm Hỏa Phù được thay đổi qua, nhưng mà, cái này trên tay hắn lại là tam cấp Viêm Hỏa Phù, tam cấp Viêm Hỏa Phù này đồng dạng ẩn chứa thái dương tinh hỏa, nhưng mà trình độ nồng đậm của viêm hỏa mà trong đó ẩn chứa, so với nhị phẩm phù lúc trước, nồng đậm hơn mấy chục lần.

https://thuviensach.vn

“Ngươi lúc nào thì làm ra thứ này? Ta thấy ngươi cả ngày đều rất bận a!?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

“Tổng là có thời gian đi.” Mộ Thần cười cười nói. Nhớ năm đó, hắn chính là lợi dụng thời gian sau khi học xong, học thêm năm môn ngoại ngữ

a!

(Đờ mờ, tuôi học ba thứ tiếng trong bốn năm mà còn chưa xong đây..

Cảm thấy gato =3=)

Diệp Thạch sùng bái nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươi thật lợi hại.”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Cũng không có gì. Ngươi thừa dịp mấy ngày nay, nghĩ biện pháp thu lấy thái dương tinh hỏa trong phù chú đi, phải đem nó luyện thành bổn nguyên viêm hỏa, Bách Quyết Luyện Thể giai đoạn thứ

hai cần có hỏa để rèn luyện thể chất đó.”

Diệp Thạch ngoan ngoãn gật đầu

… …

“Kinh Sí Diễm? Khách ít đến a!” Hùng Uy nhìn người tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Kinh Sí Diễm nhíu mày nhìn Hùng Uy, hỏi: “Hùng huynh, đồ đệ của ta thế nào rồi?”

“Hắn rất tốt a! Có ta chiếu cố, ngươi còn lo lắng sao?” Hùng Uy loạng choạng chân, vẻ mặt thiếu đòn nói.

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ cười, bởi vì là Hùng Uy chiếu cố, nên hắn mới lo lắng a!

“Hùng huynh, ta chính là thật vất vả mới thu được một đồ đệ như vậy a.” Kinh Sí Diễm nghiêm túc nói.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy nhíu mày, có chút không cho là đúng mà nói: “Phải không?

Ta nghe nói, đồ đệ của ngươi thiếu chút nữa bị Sư Tử Ngọc giết.”

Kinh Sí Diễm sắc mặt đổi đổi, nói: “Việc này là lỗi của ta.”

Hùng Uy lười biếng uống một hớp rượu, nói: “Khó được a! Ngươi mà lại thừa nhận sai lầm của mình? Bất quá, ngươi yên tâm, đồ đệ của ngươi thật sự sống không tồi, hắn cả ngày đi theo Mộ Thần như quỷ hồn, ta thấy hắn đều giống như vui quên nước Thục*, hôm nay còn ăn dược, thăng cấp thành tứ cấp võ sư.”

“Ăn dược? Tăng Đan?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Hùng Uy gật gật đầu, nói: “Hình như là vậy.”

“Mộ Thần cư nhiên ngay cả loại đan dược này cũng có.” Kinh Sí Diễm híp mắt nói.

Hùng Uy nhún vai, nói: “Người này quả thật có chút không tầm thường.”

“Ta có thể đi vào gặp đồ đệ của ta không?” Kinh Sí Diễm hỏi.

“Không được!” Hùng Uy lắc đầu.

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Ngươi thật đúng là…”

Ngoan cố a!

… …

Kinh Sí Diễm cùng Hùng Uy hàn huyên một hồi lâu, Hùng Uy cuối cùng vẫn không cho gặp, rơi vào đường cùng, Kinh Sí Diễm đành phải rời đi trước.

https://thuviensach.vn

“Sư thúc, đan viện viện trưởng Lộ Hàn tới đây.” Tân Như Ca nhìn thấy Kinh Sí Diễm, lập tức tiến lên phía trước nói.

“Lộ Hàn?” Kinh Sí Diễm không hiểu mà nhăn mày, hỏi: “Người này tới làm gì?”

Tân Như Ca nhún vai, nói: “Không biết nữa.”

“Kinh huynh.” Lộ Hàn nhìn thấy Kinh Sí Diễm, lập tức đứng lên.

“Lộ huynh, nghe nói ngươi tìm ta? Có chuyện gì không?” Kinh Sí Diễm biết rõ còn hỏi.

Lộ Hàn có chút xấu hổ nói: “Nói đến thì thật xấu hổ, kỳ thật, ta lần này tới đây, là tới tìm Kinh huynh hỗ trợ.”

Kinh Sí Diễm híp mắt, hỏi: “Tìm ta hỗ trợ? Không biết ta có chỗ nào có thể giúp ngươi a?”

“Kinh huynh, ta nghĩ ngươi cũng biết, Mộ Thần là đan sư, hơn nữa hẳn là đã là tam cấp đan sư, Thú Linh Đan chính là xuất từ tay hắn, hắn có thiên phú luyện đan xuất sắc như vậy, không nên tại phù viện sống uổng, chờ hắn từ mỏ đá đi ra thì lần chuyển viện sẽ bắt đầu, ta hy vọng Kinh huynh hỗ trợ khuyên nhủ Mộ Thần, thiên phú luyện đan của hắn như vậy, ở

lại trong phù viện, thật sự là rất đáng tiếc a.” Lộ Hàn nói.

Kinh Sí Diễm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta? Ta nào có mặt mũi lớn như vậy mà làm cho Mộ Thần nghe ta a.”

“Kinh huynh, ngươi không nên khiêm tốn, đồ đệ của ngươi là vị hôn thê của Mộ Thần, không ai có thể càng có mặt mũi hơn so với ngươi.” Lộ

Hàn khen ngợi.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm: “…” Ấn thuyết pháp của Lộ Hàn, hắn sở dĩ có mặt mũi, là bởi vì đồ đệ của hắn?!

“Ta nghe nói, lúc trước Mộ Thần ghi danh vốn chính là đan viện các ngươi a!” Kinh Sí Diễm thản nhiên nói.

Lộ Hàn sắc mặt đổi đổi, nói: “Cái này, quả thật có chút hiểu lầm.”

“Nguyên lai là hiểu lầm a!” Kinh Sí Diễm châm chọc nói.

… …

“Sư thúc, Lộ Hàn tiền bối tới làm gì?” Nhìn thấy Lộ Hàn đi ra ngoài, Tân Như Ca đi vào hỏi.

“Hắn còn có thể làm gì? Nghĩ muốn đào góc tường của phù viện thôi.”

Kinh Sí Diễm nhún vai, tức giận nói.

Tân Như Ca híp mắt, nói: “Mộ Thần là đan sư, có lẽ, đan viện thích hợp cho hắn phát triển hơn.”

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, nói: “Bản lĩnh luyện đan của Mộ

Thần không tồi, nhưng mà thiên phú chế phù của hắn đồng dạng xuất sắc, ngươi thấy phù viện bên kia giám định kết quả chưa, từ trong loại phù kia có khả năng thu được thái dương tinh hỏa a!” Phù viện yên lặng đã lâu, nghe nói Tống Thừa đã xuất quan, nếu như hắn biết phù viện có một tân sinh như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

“Tiền bối, phù viện viện trưởng Tống Thừa tiền bối đến.” Một đệ tử đi tới bẩm báo.

Kinh Sí Diễm nhíu mày, nói: “Hôm nay là làm sao vậy a! Lộ Hàn chân trước mới vừa đi, sau lưng Tống Thừa lại tới.”

“Kinh huynh, cứu mạng a!” Tống Thừa vẻ mặt chua sót tiến vào nói.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của Tống Thừa, hỏi: “Tống huynh, ngươi bị làm sao? Bệnh nguy kịch?” Kinh Sí Diễm âm thầm nghĩ: Tống Thừa người này càng ngày càng không biết xấu hổ, đã một bó tuổi, còn học nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Tống Thừa nhìn Kinh Sí Diễm, tràn đầy ai oán nói: “Việc này, nói ra là gia môn bất hạnh a, ta mới xuất quan, mới biết được, phù viện chúng ta ra một vị tuyệt thế thiên tài, phù viện chúng ta xuống dốc đã lâu, thật vất vả

ra được một vị tuyệt thế thiên tài, mắt thấy liền muốn xoay người, thì lại có vài thứ không biết xấu hổ đến đào vách tường.”

Kinh Sí Diễm châm chọc cười cười, nói: “Ngươi yên tâm, vị tuyệt thế

thiên tài kia tại phù viện các ngươi sống hơn một tháng, đối với phù viện các ngươi có cảm tình, ngươi cứ hảo hảo khuyên nhủ hắn, hắn sẽ không đi.”

Sắc mặt Tống Thừa nhất thời cứng lại, trước đó hắn đang bế quan, sau khi đi ra mới biết chuyện của Mộ Thần, hắn liền điều tra Mộ Thần một phen, kết quả điều tra xuống, làm cho Tống Thừa hận không thể tát chết Phạm Li.

Phạm Li không chỉ tại trên thí nghiệm nhập học của Mộ Thần động tay chân, càng là sau khi Mộ Thần tiến vào phù viện, mọi cách nhằm vào hắn, nói vậy thái độ của Mộ Thần đối phù viện, chắc sẽ không ra làm sao.

Ấn tượng của Mộ Thần đối với phù viện, hẳn là kém tới cực điểm, bất quá cũng may, Mộ Thần cùng Lam Nhược Phong từng nháo nhau, Lam Đạt cũng tại trên thí nghiệm nhập học của Mộ Thần động tay chân, ấn tượng của Mộ Thần đối với đan viện, chắc cũng không thể nào tốt.

“Cái này, lại nói tiếp, còn muốn cám ơn Kinh huynh ngươi nhìn rõ mọi việc, tại lúc thí nghiệm nhập học, có tuệ nhãn mà để lại Mộ Thần.”

Tống Thừa cảm kích nói.

https://thuviensach.vn

“Cái này không có gì, ngươi không cần khách khí, ta bất quá chỉ là tiếc tài, không đành lòng một thiên tài bịngười phù viện các ngươi cậy già lên mặt làm cho mai một.” Kinh Sí Diễm khoát tay áo nói.

Tống Thừa lúng túng một trận, sau đó, Tống Thừa cầm tay Kinh Sí Diễm, nói: “Kinh huynh, cứu người cứu đến chót, đưa phật đưa đến tây kinh, ngươi thương xót, nghĩ biện pháp, nhất định giúp ta lưu lại Mộ Thần a!”

“Mộ Thần cùng ta không thân lại chẳng quen, lời của ta, hắn chưa chắc sẽ nghe.” Kinh Sí Diễm khiêm tốn nói.

“Kinh huynh, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ nghe, không, không cần ngươi mở miệng, chỉ cần đồ đệ của ngươi mở miệng là được, ai cũng biết, Mộ Thần nghe lời đồ đệ của ngươi nhất mà.” Tống Thừa nói.

Kinh Sí Diễm: “…”

Kinh Sí Diễm cùng Tống Thừa lá mặt lá trái một phen, rốt cục đem Tống Thừa đuổi đi.

Kinh Sí Diễm nhìn bóng dáng Tống Thừa, tức giận nói: “Bình thường thì không thắp hương, lâm thời cuống lên mới lo ôm chân Phật.”

Tân Như Ca ôm hai tay, lắc đầu, nói: “Không biết, lúc Mộ Thần ra, sẽ

lựa chọn như thế nào.”

Kinh Sí Diễm híp mắt, nói: “Ngươi đừng nhìn tiểu tử này một bộ

người hiền lành, hắn là một bụng ý xấu và rất mang thù a!”

Tân Như Ca nhíu mày, thầm nghĩ: Mộ Thần cho dù mang thù, cũng vẫn phải trong đan viện cùng phù viện tuyển một cái.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

93. Chương 93: Thời Hạn Chấm Dứt

Tại quán cơm trong Thánh Tinh học viện.

“Đã qua hơn hai mươi ngày, Mộ Thần cùng Diệp Thạch, không sai biệt lắm sắp được thả ra đi.” Tạ Đan Yên nói.

Trình Uyển Bạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hiện tại bên ngoài thật nhiều ngườiđang chờ hắn ra a.”

“Tiểu tử này cũng thật là, ở bên trong cấm túc, còn có thể nháo ra động tĩnh lớn như vậy.” Tạ Đan Yên bĩu môi nói. Mấy ngày này, ông nội vẫn luôn truyền tin vào, hỏi nàng về chuyện của Mộ Thần, Tạ Đan Yên bị

hỏi phiền không chịu được.

“Diệp Dung đến.” Trình Uyển Bạch hướng phía cửa nhìn qua.

Tạ Đan Yên nâng cằm, hưng trí nói: “Nha đầu kia thật giỏi a! Bởi vì nàngmà Mộ Thần, Diệp Thạch cùng Trang Du đều bị nhét vào mỏ đá, kết quả, nàng cư nhiên toàn thân trở ra.” Ba người nổi tiếng nhất trong tân sinh, toàn bộ đều bị nhốt, hồng nhan họa thủy a!

“Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ bị người đánh.” Trình Uyển Bạch nói.

Tạ Đan Yên nhún vai, “Nàng nhờ Trang Du xuất đầu cho nàng, kết quả thời khắc mấu chốt lại không rên một tiếng, đều chọc giận những hộ

hoa sứ giả đó của Trang Du.”

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch có chút không cho là đúng mà nói: “Những người ủng hộ đó của Trang Du cũng quá đáng, có bản lĩnh thì tìm hiệu trưởng nói lý a! Khi dễ một nữ hài tử tính cái gì.”

“Những hộ hoa sứ giả đó của Trang Du chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có thể

là thứ gì tốtsao, bất quá, ngươi cũng không cần thương hại nha đầu kia, nàng cũng không phải thiện lương gì.” Tạ Đan Yên thản nhiên nói.

Trình Uyển Bạch liếc mắt quét Diệp Dung một cái, nói: “Nàng cùng Diệp Thạch, thoạt nhìn một chút cũng không giống a!”

“Ừ, không giống.” Tạ Đan Yên nói.

“Mộ Thần vừa ra thì liền tới lúc chuyển viện, không biết hắn có chuyển tới đan viện hay không, hình như viện trưởng rất muốn mượn sức Mộ Thần a.” Trình Uyển Bạch nâng cằm nói.

Tạ Đan Yên nhún vai, nói: “Gần đây phù viện Tống viện trưởng xuất quan, hắn tựa hồ rất muốn lưu lại Mộ Thần.”

… …

Sau khi có được tam cấp Viêm Hỏa Phù, Diệp Thạch không có việc gì liền thử đem thái dương tinh hỏa dung nhập vào trong thân thể.

Qua ba ngày thời gian, Diệp Thạch dung hợp được năm đoàn thái dương tinh hỏa.

“Mộ Thần ngươi xem.” Diệp Thạch giang hai tay, một đoàn viêm hỏa từ lòng bàn tay của Diệp Thạch nhẹ nhàng bay ra.

Mộ Thần nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên kinh ngạc, “Cường độ của viêm hỏa tựa hồ không ít, ngươi dung hợp mấy đoàn thái dương tinh hỏa?”

https://thuviensach.vn

“Năm đoàn” Diệp Thạch đắc ý nói.

“Không tồi.” Mộ Thần không chút nào keo kiệt mà khích lệ Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt cười, nói: “Cũng không có gì, đúng rồi, ta phát hiện mỗi lần dung nhập một đoàn thái dương tinh hỏa, thực lực của ta liền sẽ nhanh chóng tăng lên một mảng lớn, ta cảm thấy chỉ cần lại hấp thu hai đoàn thái dương tinh hỏa, ta sẽ có thể thăng cấp trở thành ngũ tinhvõ sư.”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Rấttốt!”

Thái dương tinh hỏa rất tốt, trong khoảng thời gian này, Mộ Thần cũng đã thử làm cho thái dương tinh hỏa cùng Thanh Minh Diễm dung hợp, hiện nay tiến độ cũng không tệ lắm, bất quá so với Diệp Thạch lại kém rất nhiều, hắn tại trong vòng 3 ngày chỉ dung hợp được ba đoàn thái dương tinh hỏa.

Diệp Thạch cúi đầu, lúc Sư Tử Ngọc giam cầm trụ hắn, cảm giác động cũng không thể động chỉ có thể chờ chết, vẫn luôn xoay quanh trái tim Diệp Thạch.

Nhớ tới trường hợp Mộ Thần nhảy lại đây, ôm lấy mình né tránh, một búng máu phun trên người mình, Diệp Thạch đã cảm thấy tim như bị đao cắt.

Chờ mình có thực lực, tìm được cơ hội, mình nhất định phải đem Sư

Tử Ngọc tên kia xử lý, Diệp Thạch âm thầm hạ quyết tâm.

“Chúng ta đi ra đi, đi ra chậm, lão nhân kia lại sẽ mắng chửi người.”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói.

Nhớ tới Hùng Uy, Diệp Thạch lại bất mãn cắn chặt răng, “Được rồi.”

https://thuviensach.vn

“Tiểu tử, thực lực của ngươi hình như tăng lên có chút nhanh a! Ngươi chẳng lẽ lại ăndược?” Hùng Uy từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thạch một phen hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không có a!”

“Không ăn dược, vậy tại sao thực lực ngươi lạităng nhanh?” Hùng Uy không cho là đúng, hỏi.

“Ta là thiên tài a!” Diệp Thạch có chút đắc ý nói.

“Phải không? Ngươi thiên tài như vậy, tảng đá lại nhẹ như thế, sợ là không thích hợp ngươi rồi.” Hùng Uy như có điều suy nghĩ mà nói.

Diệp Thạch cắn chặt răng, căm giận đem bất mãn trong lòng nuốt xuống.

“Kỳ quái a! Liền tính ngươi là bát cấp tư chất, cũng không nên dưới tình huống không có phụ trợ mà thực lực lại tăng nhanh như vậy a!” Hùng Uy hoang mang thì thầm.

Diệp Thạch bĩu môi, không để ý tới Hùng Uy.

Diệp Thạch lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, lại hấp thu hai đoàn thái dương tinh hỏa, đem thực lực đến cảnh giới ngũ tinh võ sư.

Thanh Minh Diễm của Mộ Thần sau khi dung hợp tám đoàn thái dương tinh hỏa, phẩm chất tăng lên một tầng nhỏ, Mộ Thần cũng đi theo đem tu vi tăng lên tới cảnh giới ngũ tinh võ sư.

Lúc thái dương tinh hỏa dung nhập thân thể thì có cảm giác rất ấm áp, Diệp Thạch thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ cần có lúc rảnh, liền xuất ra một tờ phù chú hấp thu, cũng may hiệu suất Mộ Thần vẽ ra Viêm Hỏa Phù rất cao, nếu không rất khó chống đỡ tiêu hao của hai người.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, chúng ta đã ở đây mấy ngày rồi?” Diệp Thạch hỏi.

“Hai mươi lăm ngày.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Còn có năm ngày a!” Diệp Thạch buồn bực nói.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy! Muốn ly khai?”

Diệp Thạch tựa vào người Mộ Thần, nói: “Ở đây kỳ thật cũng không tồi.” Điều kiện ở mỏ đá tuy rằng gian khổ chút, nhưng mà có Mộ Thần cùng hắn, Diệp Thạch tuyệt không cảm thấy gian nan.

“Nhưng màmáu yêu thú đã dùng hết rồi, thức ăn mang tới, cũng không sai biệt lắm gần hết.” Diệp Thạch ôm nhẫn, có chút thất vọng nói.

Lúc trước Diệp Thạch cảm thấy nhẫn không gian của mình đã đủ lớn, nhưng mà hiện tại, Diệp Thạch lại không nghĩ như vậy, nếu như nhẫn không gian của mình lại lớn hơn một chút, có thể bỏ vào càng nhiều thức ăn cùng máu yêu thú.

Mộ Thần xoa xoa đầu Diệp Thạch, trấn an nói: “Cứ nhịn vài ngày đi, lập tức là có thể ly khai rồi.”

Diệp Thạch gật gật đầu, lên tiếng, “Ừm.”

“Ngươi nghiên cứu minh văn thuật thế nào rồi?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười cười, nói: “Hẳn là không thành vấn đề.”

Diệp Thạch nhăn mày, lo lắng nói: “Mộ Thần, ngươi tính đi minh văn viện, ngươi cũng phải vẽ ra được nhị cấp minh văn mới có thể trúng tuyển.”

“Ta biết, Thạch Đầu không tin ta?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch chần chờ nói: “Tin thìcó tin a, chỉ là…” Chỉ là, Mộ Thần đến lúc đó nếu như thất thủ, sẽ thực mất mặt a!

… …

Thời gian như nước chảy, kỳ hạn một tháng rất nhanh liền tới, nghĩ

đến ngày mai có thể rời đi, cho dù phải chuyển tảng đá nặng như ngọn núi nhỏ, tâm tình Diệp Thạch vẫn không tồi.

“Tiểu tử, nhìn tâm tình ngươi thực tốt a!” Hùng Uy chán chết đánh giá Diệp Thạch nói.

“Không có a!” Diệp Thạch cúi đầu nói.

“Khóe miệng đều nứt ra rồi, còn nói tâm tình không tốt, tiểu quỷ, sau khi ra ngoài, thay đổi triệt để, hảo hảo làm người, bằng không, qua không vài ngày, ngươi lại bị bắt vào lại.” Hùng Uy loạng choạng chân nói.

Diệp Thạch buồn bực nhíu mày, hắn phải thay đổi cái gì tâm cơ, người tìm tra là Trang Du a! A, đúng rồi, còn có Diệp Dung, nha đầu Diệp Dung chết tiệt kia, thật là có mặt mũi.

Trang Du người kia, thật đúng là não tàn, cư nhiên xuất đầu vì Diệp Dung.

Kỳ thật Diệp Thạch không biết, Diệp Dung trong khoảng thời gian này, sống một chút đều không tốt.

Nguyên bản một ít người không biết quan hệ của Diệp Dung cùng Diệp Thạch kỳ thật rất cương, nhìn tại phân thượng Diệp Dung là muội muội của Diệp Thạch, còn cho nàng vài phần mặt mũi, nhưng mà, Diệp Dung đi theo Trang Du đi tìm Diệp Thạch phiền toái, mọi người liền biết quan hệ của hai người không ra làm sao.

https://thuviensach.vn

Bởi vì Diệp Dung, Diệp Thạch cùng Trang Du đều bị cấm túc, Kinh Sí Diễm cùng Sư Tử Ngọc còn bởi vậy vung tay đánh nhau, làm mồi lửa của chuyện này, Diệp Dung tự nhiên không được người thích.

Diệp Dung lúc ấy đi theo Trang Du tìm Diệp Thạch, chính là xuất phát từ nhất thời khó chịu, kế tiếp, tại trong học viện bị tao ngộ lạnh nhạt, làm cho Diệp Dung vẫn luôn sống an nhàn sung sướng cơ hồ hỏng mất.

Tình huống của Diệp Dung, Diệp Thạch hoàn toàn không biết gì cả, bất quá liền tính là biết, Diệp Thạch cũng sẽ không thương hại Diệp Dung.

“Tiểu tử, ngươi cảm thấy ở mỏ đá thế nào?” Hùng Uy hỏi Mộ Thần.

“Không tồi, dương quang thực sáng lạn.” Mộ Thần cười cười nói.

Ánh sáng mặt trời ở mỏ đá thực mãnh liệt, ở trong này vẽ tam cấp Viêm Hỏa Phù so với vẽ tại địa phương khác, xác xuất thành công lớn hơn rất nhiều, phẩm chất của phù chú vẽ ra được, cũng so với địa phương khác cao hơn một chút.

“Vậy ngươi có hứng thú lưu lại nhiều vài ngày hay không?” Hùng Uy hỏi.

“Không có!” Diệp Thạch nhảy ra nói.

“Không có hỏi ngươi!” Hùng Uy tức giận trừng Diệp Thạch, nói,

“Tiểu tử, ngươi biết không? Có người hy vọng ngươi tại đây lưu nhiều hơn vài ngày.” Hùng Uy quay đầu, vẻ mặt ôn hoà nói với Mộ Thần.

Diệp Thạch kích động nói: “Ai a? Đồ đê tiện Sư Tử Ngọc kia sao?”

Hùng Uy sửng sốt một chút, cười như không cười đánh giá Diệp Thạch, nói: “Đồ đê tiện? Ta là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô Sư

Tử Ngọc như vậy, nếu như hắn biết, nhất định sẽ cảm giác rất mới lạ.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch: “…”

“Không phải Sư Tử Ngọc.” Hùng Uy nói.

“Không phải Sư Tử Ngọc?Vậy là Lam Nhược Phong?” Diệp Thạch nhăn mày hỏi.

“Không phải Sư Tử Ngọc, cũng không phải Lam Nhược Phong.”

Hùng Uy quay đầu nhìn Mộ Thần, nói: “Mộ Thần tiểu tử, ngươi có muốn cũng đoán hay không?”

“Đối phương hy vọng ta lưu nhiều ba ngày sao?” Mộ Thần thăm dò hỏi.

Hùng Uy gật gật đầu, nói: “Không sai.”

“Ba ngày? Qua ba ngày, lần chuyển viện liền kết thúc.” Diệp Thạch suy nghĩ nói, “Là người phù viện sao?”

“Diệp Thạch tiểu tử, ta coi thường ngươi a! Ngươi còn không có ngốc đến mức không trị được a!” Hùng Uy khích lệ nói.

Diệp Thạch sắc mặt cứng ngắc một chút, xú lão đầu này, khen người không thể hảo hảo khen sao?

“Phù viện viện trưởng Tống Thừa xuất quan, hắn lo lắng người đan dược đào vách tường, muốn đem ngươi ở lại phù viện.” Hùng Uy nói.

Diệp Thạch ném cái xem thường, nói: “Ngươi sẽ không đáp ứng hắn đi?”

Hùng Uy ngại ngùng cười, nói: “Người ta ra năm trăm vạn nguyên thạch, nhờ ta lưu vị này của nhà ngươi thêmba ngày! Ta cảm thấy đây là một bút sinh ý rất có lợi.”

https://thuviensach.vn

“Tiền bối, ngươi lànhân vật lớnnhư vậy, hẳn là có nguyên tắc, sẽ

không vì năm trăm vạn nguyên thạch mà khom lưng đi.” Diệp Thạch mở to hai mắt nhìn, cấp bách nói.

Hùng Uy có chút chần chờ nhìn Diệp Thạch, nói: “Cái này,đây chính là năm trăm vạn a! Không phải là năm mươi vạn, lại càng không phải là năm vạn, mà là năm trăm vạn a! Nhiều nguyên thạch như vậy, đổi thành ngươi, ngươi sẽ không động tâm sao?”

Diệp Thạch: “…” Đổi thành mình, mình đương nhiên động tâm, mình rất nghèo a!

“Tiền bối, ngươi là cao thủ a! Ngươi cao thủ như thế, còn thiếu năm trăm vạn sao?” Diệp Thạch quái dị kêu lên.

Hùng Uy bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch nói: “Không phải tất cả cao thủ

đều là người có tiền, thế đạo hiện tại không dễ sống, rất nhiều cao thủ cũng không dư dả.” Năng lực kiếm tiền của Mộ Thần, xa xa vượt qua cấp bậc hắn, nói thật ra, hắn cũng không dám cam đoan.

“Cho nên, ngươi đáp ứng?” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Hùng Uy cười cười với Diệp Thạch, nói: “Ta là muốn đáp ứng đâu, bất quá, không đợi ta đáp ứng, đan viện viện trưởng Lộ Hàn liền tới, sau khi Lộ Hàn cùng Tống Thừa gặp gỡ, liền vung tay đánh nhau.” Hai người đánh tới lúc trời đen kịt, hắn đã bị bỏ lại một bên.

Diệp Thạch nhíu mày, nói: “Đánh nhau sao? Vừa lúc, chó cắn chó một miệng lông, nhìn thủ hạ của hai người này là biết, hai người kia, cũng không phải thứ gì tốt.”

Hùng Uy: “…”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vốn là lo lắng Hùng Uy sẽ ngáng chân bọn họ, bất quá thật khó tin, Hùng Uy rất rộng lượng để cho chạy bọn họ đi, Diệp Thạch nhịn không được hoài nghi một chút.

Kinh Sí Diễm sớm đã chờ ở bên ngoài, Diệp Thạch nhìn thấy Kinh Sí Diễm, nhịn không được vui sướng một chút.

“Sư phụ!” Diệp Thạch vui sướng gọi một tiếng.

“Gầy a!” Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch nhéo nhéo mặt mình, buồn bực nói: “Thực vật trong nhẫn không gian đều ăn sạch, ta đói bụng thiệt nhiều ngày, bụng nhỏ một vòng luôn rồi này.”

Kinh Sí Diễm âm thầm ném cái xem thường, hắn chỉ khách sáo một câu, đồ đệ nhà mình còn thật đánh rắn tùy gậy, kỳ thật, tại hắn xem, đồ đệ

nhà mình một chút cũng không ốm, còn béo hơn chút.

“Chờ có nguyên thạch, ta muốn đổi một cái nhẫn không gian lớn hơn.”

Diệp Thạch ôm nhẫn trên tay nói.

Tân Như Ca có chút ghen tị nhìn Diệp Thạch một cái, Diệp Thạch người này, cùng Mộ Thần ngốc lâu, cũng học Mộ Thần một dạng phô trương lãng phí, bất quá, Mộ Thần… dưỡng thật tốt.

“Đồ đệ, ngươi tấn chức ngũ tinhvõ sư?” Kinh Sí Diễm có chút ngoài ý muốn hỏi. Trong vòng một tháng liền thăng hai cấp, tiến độ này, thật đúng là…

“Đúng vậy!” Diệp Thạch nói.

“Không tồi.” Kinh Sí Diễm vỗ vai Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, ngươi xem!” Diệp Thạch giang hai tay, một đoàn thái dương tinh hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay Diệp Thạch.

Kinh Sí Diễm nhịn không được trừng lớn mắt, “Ngươi dung hợp thái dương tinh hỏa?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Nghe được âm thanh hút không khí chung quanh, Kinh Sí Diễm nhịn không được run rẩy khóe miệng một chút.

Tuy rằng, phù sư hiệp hội giám định ra kết quả nói, kiểu mới Viêm Hỏa Phù trên lý thuyết có thể lấy ra thái dương tinh hỏa, nhưng mà này chỉ

là trên lý thuyết, hiện tại cái lý thuyết này bị chứng thật, người muốn đoạt Mộ Thần càng nhiều.

“Nhanh thu hồi.” Kinh Sí Diễm nói.

Diệp Thạch nhìn thấy ánh mắt xanh mượt chung quanh, cũng phát giác không ổn, nghe được lời của Kinh Sí Diễm, Diệp Thạch nhanh chóng thu hồi viêm hỏa trên tay.

Diệp Thạch có chút câu nệ đứng ở bên cạnh Mộ Thần, nói: “Thật nhiều người đang nhìn chằm chằm ngươi a!”

Mộ Thần cười khổ một chút, nói: “Đúng vậy!” Nếu không phải có Kinh Sí Diễm ở bên áp trận, có lẽ, mình sẽ bị mọi người nhào lên, xé thành mảnh nhỏ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

94. Chương 94: Song Hạng Chứng Thực

“Sư phụ, hôm nay không phải là ngày nghỉ sao, có thể rời đi học viện không?” Diệp Thạch mở to mắt, nóng lòng hỏi.

Kinh Sí Diễm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Như thế nào? Các ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo sao?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mộ Thần muốn đi đan sư

công hội chứng thực tam cấp đan sư còn muốn đi phù sư công hội chứng thực tam cấp phù sư …” Nếu đi kịp, còn có thể đi minh văn sư công hội, thuận tiện làm một cái minh văn sư huy chương, Lam Nhược Phong là tam cấp đan sư có gì đặc biệt hơn người chứ, Mộ Thần chẳng những là tam cấp đan sư, lại là tam cấp phù sư, hiện tại ngay cả minh văn đều hiểu.

Kinh Sí Diễm liếc mắt đánh giá Mộ Thần một cái, có chút kinh ngạc nói: “Tiến độ của ngươi không tồi a!” Mộ Thần đan thuật cùng phù thuật, cư nhiên đồng thời tăng lên đến tam cấp, tân sinh trong đan viện, trở thành tam cấp đan sư chỉ có một người Lam Nhược Phong, phù viện tam cấp phù sư thì một người đều không có.

“Tiền bối quá khen.” Mộ Thần cúi đầu, cung kính nói.

“Như vậy đi, ta cùng ngươi đi đan sư công hội cùng phù sư công hội.”

Kinh Sí Diễm suy tư một chút nói.

https://thuviensach.vn

“Làm sao dám làm phiền tiền bối a?” Mộ Thần nhịn không được nhăn mày nói.

Kinh Sí Diễm cười nhạo một tiếng, nói: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình đi? Ngươi nếu hôm nay một mình đi vào, chỉ sợ sẽ rất khó đi ra a.”

Mộ Thần sửng sốt một chút, cười cười, chắp tay nói: “Vẫn là tiền bối suy xét chu toàn, như thế thì làm phiền tiền bối.”

… …

“Viện trưởng, Mộ Thần rời học viện.” Thái Thúc Danh đi vào viện trưởng thất, nói với Lộ Hàn.

Lộ Hàn nhíu mày, nói: “Rời học viện? Hắn muốn đi đâu?”

“Nghe nói, là muốn đi chứng thực tam cấp luyện dược sư.” Thái Thúc Danh nói.

Lộ Hàn nhíu mày, nói: “Tam cấp luyện dược sư? Đã là tam cấp luyện dược sư sao? Thật sự là thiên tài a!”

Tân sinh trong đan viện, chỉ có Lam Nhược Phong một người trở

thành tam cấp luyện dược sư, trong các đệ tử lớn tuổi cũng chỉ có vài người là tam cấp luyện dược sư.

Thái Thúc Danh chần chờ nói: “Viện trưởng, chúng ta thật sự không đi tiếp xúc vớiMộ Thần một chút sao? Một luyện đan thiên tài như vậy, ở lại phù viện rất đáng tiếc.”

“Tống Thừa không nguyện ý thả người, ta có biện pháp nào?” Lộ Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Nhưng mà, chúng ta cái gì cũng không làm?Đan viện chúng ta sẽlỡ

mất dịp tốt cùng Mộ Thần rồi…” Thái Thúc Danh nhíu mày nói.

https://thuviensach.vn

Lộ Hàn không cho là đúng mà nói: “Ta cùng Tống Thừa bàn tốt rồi, chúng ta sẽkhông lén lút tiếp xúc Mộ Thần, hắn nếu cũng sẽ không đi, như

vậy chúng ta liền có cơ hội, nghe nói, trong khoảng thời gian này, Mộ Thần tại phù viện sống rất không tốt.”

Thái Thúc Danh chần chờ nói: “Nhưng mà, Mộ Thần…” Đối với đan viện bọn họ cũng không có ấn tượng gì tốt.

Lộ Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Nếu có biện pháp, thì ta đã sớm làm, chỉ là hiện tại án binh bất động tốt nhất, dù sao, Mộ Thần bây giờ còn là người phù viện.”

Thái Thúc Danh bất đắc dĩ mà nói: “Nếu không phải Lam Đạt nhằm vào Mộ Thần, hiện tại chúng ta như thế nào lạibị động như vậy?”

Lộ Hàn nhắm mắt lại, cũng bất đắc dĩ nói: “Sự tình đã như vậy, truy cứu Lam Đạt cũng không hữu dụng.”

Thái Thúc Danh nhíu mày, tuy rằng vẫn không muốn, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

“Đan Yên, ngươi nghe nói sao? Diệp Thạch đã là ngũ tinhvõ sư rồi.”

Trình Uyển Bạch hâm mộ nói.

Tạ Đan Yên nâng cằm, thở ra một hơi, chua chua nói: “Nghe nói rồi, không hổ là người có bát cấp tư chất, tiến độ tu luyện thậtnhanh.” Tạ Đan Yên nhíu mày, lại nói: “Kỳ thật, Diệp Thạch thăng cấp ngũ tinhvõ sư không kỳ quái, kỳ quái chính là, Mộ Thần cũng thăng cấp ngũ tinhvõ sư.”

Mộ Thần thăng cấp ngũ cấp võ sư liền tính, nghe nói, hắn chuẩn bị đi đan sư công hội chứng thực tam cấp đan sư, còn muốn đi phù sư công hội chứng thực tam cấp phù sư, người này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào, một cái mười thành quái vật a!

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch hôm nay lấy ra thái dương tinh hỏa a, phù chú của Mộ

Thần, thật có thể đủ thu lấy thái dương tinh hỏa! Ta vốn đang lo lắng phù viện giám định không có.” Trình Uyển Bạch nhịn không được nói.

Tạ Đan Yên cắn chặt răng, Mộ Thần kẻ điên này, cư nhiên lại có bản lĩnh như vậy, luôn đem ra một đám đồ vật mới lạ, ai cũng không biết, cực hạn của hắn ở nơi nào, Tạ Đan Yên không thể không thừa nhận, lúc trước là nàng nhìn nhầm.

“Không nghĩ tới Diệp Thạch cư nhiên trở thành người thứ nhất được lợi từ Viêm Hỏa Phù.” Trình Uyển Bạch nhịn không được nói.

Tạ Đan Yên cắn chặt răng, nói: “Diệp Thạch người này thật đúng là may mắn đâu.”

“Không biết bao nhiêu nguyên thạch có thể mua được Viêm Hỏa Phù.” Trình Uyển Bạch nhịn không được nói.

Tạ Đan Yên hướng phía Trình Uyển Bạch nhìn qua, hỏi: “Ngươi muốn hướng hắn mua phù chú?”

Trình Uyển Bạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Gia tộc vừa mới đưa lại đây cho ta một tấmthẻ nguyên thạch bốn mươi vạn, cũng không biết, nhiều nguyên thạch như vậy, có thể mua mấy tờViêm Hỏa Phù.” Trình Uyển Bạch miễn cưỡng cười.

Tạ Đan Yên nghe vậy cũng có chút động tâm, nếu phù chú kia có thể

mua, mình cũng có thể mua mấy tờ, Mộ Thần là trưởng lão danh dự của cấp thấp công hội luyện dược sư, nếu mình không có cùng hắn nháo, vậy…

Tạ Đan Yên mím môi, hối hận trong lòng càng tăng lên vài phần.

… …

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đi dọc đường, trên mặt có chút cứng ngắc.

“Thật nhiều người đều đang nhìn ngươi.” Diệp Thạch đi sát vào Mộ

Thần nói thầm.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Ta cũng phát hiện.”

Tục ngữ nói thật đúng, người sợ nổi danh heo sợ mập, Mộ Thần cảm thấy mình giờ phút này tựa như một con heo kim quang đầy mình, là một thứ mà người người đều muốn đi lên nhéo một phen.

“Tiểu tử, nếu như không có ta ở bên cạnh, ngươi sớm đã bị người xông vào.” Kinh Sí Diễm kiêu căng liếc mắt quét Mộ Thần một cái nói.

“Cho nên, đa tạ tiền bối.” Mộ Thần chân thành nói.

“Nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình.” Kinh Sí Diễm thản nhiên nói.

Mộ Thần nghe lời nói: “Vâng.”

Diệp Thạch cau mày, có chút bất mãn nhìn Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm nhìn sắc mặt Diệp Thạch, âm thầm ném cái xem thường, xuẩn đồ đệ của nhà mình này, còn chưa có gả đâu, liền như vậy hướng về Mộ Thần, thật nếu gả cho, không biết còn sẽ như thế nào.

“Đến rồi, vào thôi.” Kinh Sí Diễm đứng ở trước cửa đan sư hiệp hội nói.

Mộ Thần gật gật đầu, đi theo Kinh Sí Diễm đi vào đan sư hiệp hội.

Mộ Thần vừa đi vào đan sư hiệp hội, ánh mắt mọi người trong đan sư

hiệp hội lập tức đều dừng trên người Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

“Mộ đan sư, ngài cư nhiên đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a! Trên thực tế, hội trưởng của chúng ta đã đi Thánh Tinh học viện tìm ngươi mấy lần rồi, ngài chờ một chút, hội trưởng một hồi liền tới.”

Một người phụ trách trong công hội vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Mộ

Thần, chân tay luống cuống nói.

Người phụ trách công hội nhìn Mộ Thần, kích động thần tình đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Diệp Thạch bước nhanh tiến lên, bất mãn nói: “Được rồi, không phải nói nhiều lời, Mộ Thần đến đây là muốnchứng thực tam cấp đan sư, không phải là tới gặp hội trưởng các ngươi.”

Diệp Thạch bĩu môi, ngày nghỉ của học viện chỉ có một ngày, bọn họ

hôm nay còn muốn đi chứng thực tam cấp phù sư, còn muốn đi mua minh công văn, rất là nhiều việc, thời gian của Mộ Thần chính là rất nhiều rất nhiều nguyên thạch a! Lãng phí không nổi.

“Mộ thiếu đã có thể luyện chế tam cấp đan dược sao?” Người phụ

trách kinh ngạc nói.

“Đương nhiên, Mộ Thần có thể luyện chế Tăng Đan.” Diệp Thạch đắc ý nói.

“Mộ thiếu quả nhiên là thiên tài, mời Mộ thiếu, chứng thực tam cấp đan sư đi bên này, Mộ thiếu, kỳ thật trước khi tiến hành chứng thực, chúng ta có thể trước nói chuyện về sự tình Viêm Hỏa Phù hay không, Mộ thiếu ngài thật lợi hại, cư nhiên đồng thời tinh thông luyện đan cùng chế phù, Lam Nhược Phong tuy rằng cũng có vài phần tài hoa, nhưng mà so với ngài thì còn kém rất xa…” Người phụ trách đuổi theo phía sau Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nhìn theo phương hướng Mộ Thần, bất an chuyển động con mắt.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần biết luyện chế Tăng Đan?” Kinh Sí Diễm hoài nghi hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Hắn thời điểm nào thì luyện chế Tăng Đan a?” Kinh Sí Diễm tiếp tục hỏi.

“Tại mỏ đá a!” Diệp Thạch không nghĩ ngợi mà trả lời.

“Hắn tại mỏ đá luyện đan? Dùng hỏa gì?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Tâm Diệp Thạch trầm xuống, Mộ Thần tuy rằng người mang dị hỏa, nhưng mà vì che dấu tai mắt, mỗi lần Mộ Thần đều là thuê gian địa hỏa thất để luyện đan, tại mỏ đá, cũng không có luyện đan thất a!

“Là thái dương tinh hỏa a! Mộ Thần cũng luyện hóa thái dương tinh hỏa.” Diệp Thạch đột nhiên nhanh trí nói.

Kinh Sí Diễm nhăn mày, nói: “Là thái dương tinh hỏa sao? Ta còn tưởng rằng hắn códị hỏa.”

“Sư phụ, ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy?” Diệp Thạch khẩn trương hỏi.

Kinh Sí Diễm nhún vai, nói: “Ngày đó, thời điểm Mộ Thần vì ngươi đỡ một kích của Sư Tử Ngọc, tựa hồ có một cỗ khí tức của dị hỏa.”

Diệp Thạch có chút kinh ngạc nói: “Có sao?”

Kinh Sí Diễm cười cười, nói: “Không biết, cũng có lẽ là ta cảm giác sai.”

Diệp Thạch có chút chột dạ cúi đầu, Kinh Sí Diễm nhìn biểu hiện của Diệp Thạch, trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi, Mộ Thần người này, có lẽ thật sự là có dị hỏa.

https://thuviensach.vn

“Nếu hắn thật sự có dị hỏa thì tốt rồi.” Kinh Sí Diễm ra vẻ bình thản nói.

“Tại sao lạitốt?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

“Ngươi có biết Hùng Uy sư bá của ngươi không?” Kinh Sí Diễm hỏi.

“Là ai?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

“Ngươi không biết? Không thể nào a! Hắn nói hắn rất chiếu cố ngươi, mỗi ngày đều đốc xúc ngươi a.” Kinh Sí Diễm không cho là đúng mà nói.

Diệp Thạch híp mắt mâu, bỗng nhiên nghĩ ra, hỏi: “Là tửu quỷ lão nhân tại khu mỏ đá kia sao?”

Kinh Sí Diễm gật đầu nói: “Không sai, chính là hắn.”

“Hắn rất lợi hại phải không?” Diệp Thạch hỏi.

Kinh Sí Diễm gật gật đầu, nói: “Đương nhiên, hắn là võ vương, lại là cửu tinh võ vương.”

Diệp Thạch kinh dị nói: “Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo.”

“Hắn là một người mê võ nghệ, tu luyện hàn băng công pháp, tu luyện vẫn luôn rất nhanh, vì thăng cấp võ hoàng, hắn đi trêu chọc Huyền Băng Độc Giao, nghĩmuốn mượn trợ hàn khí của Độc Giao mà đột phá thành võ hoàng.” Kinh Sí Diễm nói.

“Hắn thành công?” Diệp Thạch hỏi.

Kinh Sí Diễm lắc lắc đầu, nói: “Không có, nếu hắn thành công, hiện tại học viện chúng ta liền sẽ không chỉ có viện trưởng là một võ hoàng.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói: “Nói cũng đúng.”

“Hắn thất bại, không chỉ như thế, hắn còn bị hàn độc xâm nhập tâm phế, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị hàn độc tra tấn, ngươi thấy hắn uống rượu, đó là hắn phải mượn dùng liệt rượu đến xua tan hàn khí.” Kinh Sí Diễm cảm thán.

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Này cùng dị hỏa có quan hệ gì?”

“Sư bá ngươi đi tìm qua thánh thủ thần y, thần y nói hắn không có biện pháp, bất quá, ngũ phẩm dị hỏa có khả năng xua tan hàn khí trong cơ

thể sư bá ngươi.” Kinh Sí Diễm nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Nguyên lai là như vậy a!” Diệp Thạch híp mắt, như có điều suy nghĩ.

Kinh Sí Diễm nhìn phản ứng của Diệp Thạch, nhíu mày.

Mộ Thần từ trong luyện đan thất của đan sư công hội đi ra.

“Được sao?” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Được.”

“Nhanh như vậy.” Diệp Thạch kinh ngạc nói.

“Không tính nhanh.” Mộ Thần không cho là đúng mà nói, nếu không phải người phụ trách kia của đan sư công hội kéo hắn qua đông qua tây, hắn sẽ càng nhanh.

Diệp Thạch vỗ vỗ tay, nói: “Được rồi, đan sư công hội bên này đã chứng thực xong, chúng ta đi phù sư công hội đi.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Được.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

95. Chương 95: Gợn Sóng

Mộ Thần tiến vào phù sư công hội, liền cảm giác mình bị một đám lang đói khát nhìn thẳng.

Kinh Sí Diễm mấy lần đi ra phối hợp, mới miễn cưỡng để cho Mộ

Thần từ trong phù sư hiệp hội toàn thân trở ra.

“Khối huy chương tam cấp phù sư này, lấy thật không dễ dàng a.” Mộ

Thần nhìn huy chương trên tay, nhịn không được nói.

Diệp Thạch âm thầm chấp nhận gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Những người trong phù sư hiệp hội đó, một đám đều nghĩ muốn lấy hết ánh mắt nhìn Mộ Thần, ánh mắt kia ngay cả hắn đều có cảm giác sợ nổi da gà đâu.

Nếu không phải nghĩ tới việc cầm tam cấp phù sư huy chương, Mộ

Thần mới có thể vững vàng áp Lam Nhược Phong một đầu, Diệp Thạch đã sớm lôi kéo Mộ Thần đi rồi.

“Nếu không, hôm nay chúng ta không đi minh văn viện.” Diệp Thạch chần chờ một chút nói.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Cũng được.” Như thế nào cũng phải chờ đám người kia lãnh tĩnh một chút lại đi, hiện tại đi minh văn sư học viện, cũng có chút đả thảo kinh xà.

https://thuviensach.vn

“Đi minh văn viện?Các ngươi đi minh văn viện làm gì?” Kinh Sí Diễm không hiểu mà hỏi.

“Đi chứng thực minh văn sư a!” Diệp Thạch đương nhiên mà nói.

Kinh Sí Diễm nhìn Mộ Thần, kinh ngạc hỏi: “Ngươi còn hiểu minh văn?”

“Một chút.” Mộ Thần khiêm tốn nói.

“Ngươi khi nào thì cảm thấy hứng thú đối với minh văn?” Kinh Sí Diễm nhíu mày hỏi.

Lộ Hàn cùng Tống Thừa hai người, vì Mộ Thần mà cơ hồ xé rách mặt, nghe nói hai người kia, giống như đạt thành cái gì hiệp nghị, ai cũng không đi tiếp cận can thiệp quyết định của Mộ Thần.

Kinh Sí Diễm nguyên bản tưởng rằng Mộ Thần cho dù không cam nguyện như thế nào, cũng chỉ có thể tại đan viện cùng phù trong viện tuyển một cái, hiện tại xem ra, người này còn có tính toán khác a!

“Ta kỳ thật vẫn luôn rất cảm thấy hứng thú.” Mộ Thần cười cười nói.

“Ngươi nghiên cứu nhiều đồ vật như vậy, sẽ không cảm thấy lực bất tòng tâm sao?” Kinh Sí Diễm đánh giá Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch giành nói: “Sẽ không a, tam cấp đan thuật cùng tam cấp phù thuật, đối Mộ Thần mà nói, đơn giản tựa như ăn cơm uống nước một dạng, một chút tính khiêu chiến đều không có, cho nên, Mộ Thần muốn học nhiều một chút phong phú chính mình.”

“…Ta không có hỏi ngươi.” Kinh Sí Diễm tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch, nói.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm âm thầm ở trong lòng ném cái xem thường, thầm nghĩ: Đồ đệ nhà mình thật sự là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cảm thấy Mộ

Thần cái gì cũng tốt, lời như thế cũng dám nói, tam cấp đan thuật cùng tam cấp phù thuật đơn giản giống như ăn cơm uống nước một dạng, lời này nếu nói cho một chút người vài chục năm đều ở giai đoạn nhị cấp đan sư, nhị

cấp phù sư thì sẽ nghĩ như thế nào a!

“Đây là Mộ Thần nói.” Diệp Thạch ủy khuất nói.

Mộ Thần miễn cưỡng cười, nói: “Ta chỉ là nói giỡn, bất quá ta cảm thấy minh văn rất thú vị, rất nhiều địa phương đều cùng phù chú hiệu quả

như nhau, cho nên ta rất cảm thấy hứng thú.”

Kinh Sí Diễm: “…”

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch chân trước từ phù sư hiệp hội rời đi, sau lưng có hai người liền xuất hiện tại trước cửa phù sư hiệp hội.

“Xem ra là đã ly khai.” Trần Đạt tiếc nuối nói.

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ nói: “Xem ra chỉ có đi học viện tìm bọn họ.”

Trần Đạt nhăn mày, nói: “Thánh Tinh học viện, một tháng chỉ có một lần cơ hội thăm người thân, tháng này đã qua.”

Mộ Viễn Phong nhíu mày, “Không sao, dù sao đều đã đến Hoàng đô, cứ kiên nhẫn đi, tổng là có thể tìm được cơ hội gặp mặt.”

Trần Đạt gật gật đầu, “Nói cũng phải.” Trần Đạt cười cười, khen tặng Mộ Viễn Phong: “Thần thiếu thiên tài như vậy, thế lực khắp nơi đều muốn mượn sức, thật là hâm mộ không nổi a!”

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong cười cười nói: “Thạch Đầu mới là thiên tài, bát cấp tư

chất a, người có loại tư chất này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đều có thể trở thành võ vương, Thần nhi bất quá là có chút thông minh thôi.”

Mộ Viễn Phong trong khoảng thời gian này vừa tốt cũng vừa không tốt, một đống người quyền cao chức trọng tranh nhau lấy lòng hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ mượn sức Mộ Thần, Mộ Viễn Phong không dám thay nhi tử quyết định lung tung, chỉ có thể trốn đông trốn tây tránh những người đó.

Bị một đám người muốn lấy lòng mình truy đuổi giống chuột chạy qua đường, trải qua như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể có.

… …

“Khu đấu giá Tế Nguyệt.” Mộ Thần tại trước một nhà đấu giá ngừng lại.

“Không nghĩ tới Hoàng đô cũng có cái khu đấu giá này.” Diệp Thạch nói thầm.

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, nói: “Khu đấu giá Tế Nguyệt trải rộng khắp toàn quốc, Hoàng đô tất nhiên cũng có, ngươi có cái gì muốn bán đấu giá sao?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Vâng, gần đây không quá dư dả, trên tay ta có mấy tờ tam cấp Viêm Hỏa Phù còn dư, muốn cầm đổi một chút tiền tiêu vặt.”

Kinh Sí Diễm nhíu mày, nói: “Tam cấp Viêm Hỏa Phù?Hẳn là giá trị

không ít tiền.”

Diệp Thạch vội vàng xông lên, hỏi: “Có thể giá trị bao nhiêu tiền a?”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm suy tư một chút, nói: “Có thể giá trị bao nhiêu nguyên thạch? Có thể nói như vầy, nếu ngươi dùng nhiều nguyên thạch như vậy mua gà ăn mà nói, thì cả đời đều không nhất định ăn xong…”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, sợ hãi than: “Thật không? Nếu thật sự là rất nhiều nguyên thạch, ta một ngày có thể ăn mười con gà, không, thêmmười con nữa!”

Kinh Sí Diễm: “…” Một ngày hai mươi con? Đáng thương cho Kinh Sí Diễm hắn một đời anh danh, như thế nào lại thu một cái ngu xuẩn như

vậy làm đồ đệ.

Mộ Thần tiến vào đấu giá hội, liền được tiếp đãi quy cách cao nhất.

Mộ Thần đem mười tờ Tam cấp Viêm Hỏa Phù ủy thác cho đấu giá hội tiến hành bán đấu giá.

… …

Mộ Thần từ đấu giá hội đi ra, sắc trời đã hơi tối, ba người liền hồi học viện.

“Đồ đệ, ngươi ôm thẻ nguyên thạch nhìn làm gì, có thể nhìn ra cái gì sao?” Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch mất hồn mất vía nói.

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Kinh Sí Diễm một cái, trịnh trọng mà nói:

“Mộ Thần cùng người đấu giá hội nói, tiền bán đấu giá được, hai thành đưa tới trong thẻ của hắn, tám phần đưa tới trong thẻ của ta, ta muốn biết sẽ có bao nhiêu nguyên thạch.”

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, đồ đệ nhà mình thật là tham tiền, thật sự là…

https://thuviensach.vn

“Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu đâu, ngươi cho dù lại nhìn chằm chằm thẻ nguyên thạch của ngươi cũng không hữu dụng.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

Diệp Thạch uể oải rũ xuống tay, bỗng nhiên nói: “Sư phụ, ngươi có biết Trang Du nhưthế nào hay không?”

Kinh Sí Diễm nhíu mày, nói: “Hắn đã bị thả ra.”

Sắc mặt Diệp Thạch lập tức thay đổi, “Được thả ra? Vì cái gì? Hắn không phải là phảiở trong đó ba tháng sao?”

“Trang Du tại trong mỏ đá té xỉu, Sư Tử Ngọc liền đem hắn mang ra.”

Kinh Sí Diễm nói.

Diệp Thạch cau mày, bất mãn nói: “Té xỉu có gì đặc biệt hơn người, người kia mạng thực lớn, không có khả năng dễ dàng có chuyện, kỳ quái a!

Tửu quỷ kia vì sao lại khônglàm một chút gì.”

“Sư bá ngươi mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, không chú ý tình huống của Trang Du bên kia, kết quả Sư Tử Ngọc trực tiếp đem hắn mang ra, người cũng đã bị mang ra ngoài, sư bá ngươi, cũng không thể

cùng tiểu bối so đo.” Kinh Sí Diễm bất mãn nói.

“Trang Du người này thật sự là mệnh tốt a!” Diệp Thạch bất mãn nói.

Kinh Sí Diễm thầm chấp nhận gật gật đầu.

“Tửu quỷ kia thật là đồ ngốc.” Diệp Thạch căm giận nói.

“Đúng vậy!” Kinh Sí Diễm cũng chấp nhận.

… …

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi là tam cấp phù sư?” Nghiêm Hạ cầm huy chương phù sư của Mộ Thần nhìn nhiều lần, mở to mắt hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Ngươi cũng thật lợi hại, ta cũng không biết thời điểm nào mới có thể

trở thành nhị cấp phù sư.” Lữ Ý bất đắc dĩ nói.

“Nhanh thôi, chỉ cần ngươi ít tốn chút tâm tư trên việccâu dẫn tiểu cô nương, rất nhanh là có thể trở thành nhị cấp phù sư.” Mộ Thần thản nhiên cười nói.

Lữ Ý xấu hổ cười cười, Mộ Thần trong phù thuật đã chỉ điểm bọn họ

không ít, Nghiêm Hạ đã tại dưới sự trợ giúp của Mộ Thần mà trở thành nhị

cấp phù sư.

“Mộ Thần, ngươi sẽ ở lại phù viện sao?” Tưởng Thành hỏi.

Mộ Thần ngẩng đầu, hướng phía Tưởng Thành nhìn qua, híp mắt, hỏi:

“Lời này, là ngươi tự mình muốn hỏi, hay là người khác nhờ ngươi hỏi.”

Tưởng Thành xấu hổ cười, nói: “Là có người… Kỳ thật, ta cũng muốn biết.”

Mộ Thần cười cười, không trả lời.

“Mộ Thần, ngươi đừng trách Tưởng Thành, hắn…” Nghiêm Hạ xấu hổ nói.

“Ta minh bạch.” Mộ Thần đánh gãy lời của Nghiêm Hạ, đoạn thời gian trước, Phạm Li nơi chốn tìm Mộ Thần phiền toái, vẫn luôn bố trí một ít nhiệm vụ loạn thất bát tao cho Mộ Thần, ý đồ đem Mộ Thần đuổi ra học viện.

https://thuviensach.vn

Các đạo sư khác trong phù viện, có rất nhiều người đều rõ ràng Phạm Li tìm Mộ Thần phiền toái, chỉ là những người đó đều căn cứ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà không có nhúng tay, ấn tượng của Mộ Thần đối với phù viện, hẳn đã kém tới cực điểm.

“Mộ Thần, kỳ thật phù viện cũng không tồi, viện trưởng đã xuất quan, Phạm Li đạo sư đã bị điều đi rồi.” Lữ ý nói.

Mộ Thần nhún vai, không để bụng nói: “Được rồi, đừng nói cái này.”

Phạm Li bị điều đi rồi, hỗn đản này, làm nhiều việc như vậy, chỉ là bị điều đi, rất khó tiêu đi mối hận trong lòng của hắn.

“Mộ Thần, kỳ thật, trong đan viện cũng không tốt, thí nghiệm nhập học của ngươi, sở dĩ bị phân phối đến phù viện, chính là đan viện Lam Đạt ra tay, Lam Đạt tại đan viện quyền cao chức trọng, ngươi đi qua, cũng không có trái cây tốt ăn.” Nghiêm Hạ nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Được rồi, đừng nói nữa, ta đều có đúng mực.”

… …

“Ngươi không có việc gì đi?” Lam Nhược Phong nhìn Trang Du mặt tái nhợt, thân thiết nói.

Trang Du cười cười, nói: “Không có việc gì, làm ngươi lo lắng rồi.”

“Không có việc gì thìtốt.” Lam Nhược Phong ôn nhu nhìn Trang Du nói.

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong, không hiểu mà hỏi: “Nhược Phong, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lam Nhược Phong lắc lắc đầu, nói: “Không có gì.”

https://thuviensach.vn

Từ sau khi Mộ Thần chế ra Viêm Hỏa Phù, sự tình không thuận liền một kiện lại thêm một kiện đưa tới.

Đầu tiên là Lam Đạt bị hàng chức, kỳ thật, đan viện cao tầng đã sớm biết tộc thúc tại trên thí nghiệm của Mộ Thần động tay chân, bất quá, lúc trước Mộ Thần còn chưa có bộc lộ tài năng, người đan viện liền vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Theo quang mang của Mộ Thần càng ngày càng thịnh, đan viện viện trưởng ý kiến đối tộc thúc cũng càng lúc càng lớn.

Chuyện tiếp theo là Phạm Li bị trục xuất phù viện, Lam Nhược Phong cùng Phạm Li vẫn luôn có liên hệ, Phạm Li vẫn luôn nhằm vào Mộ Thần, cũng có nguyên nhân Lam Nhược Phong không ngừng khuyến khích.

Lam Đạt nguyên tưởng rằng Mộ Thần tại cái loại địa phương mỏ đá này thì tu luyện sẽ bị chậm trễ.

Nào biết, Mộ Thần cùng Diệp Thạch hai người, từ mỏ đá đi ra đều là ngũ tinh võ sư, một tháng thời gian này, tu vi của hắn cũng không có gì tiến bộ, bị bát cấp tư chất Diệp Thạch vứt ở phía sau liền tính, nhưng bị lục cấp tư chất Mộ Thần vượt lên phía trước, làm cho Lam Nhược Phong vẫn luôn được mọi người kính ngưỡng, xác thực có chút chịu không nổi.

Hôm nay hắn lại nghe nói, Mộ Thần tại trong vòng một ngày, liên tục chứng thực trở thành tam cấp đan sư, tam cấp phù sư, Lam Nhược Phong oán giận tột đỉnh.

Hắn là thiên tài đan viện, thời điểm người khác nhắc tới hắn, lại vẫn luôn thích lấy hắn cùng Mộ Thần so sánh, so xuống kết quả là, hắn địa phương nào cũng không bằng Mộ Thần, hắn chỉ có thể tính là phổ thông, Mộ Thần lại có thể tính là tuyệt thế, hắn tổng có thể làm ra một ít đồ vật kỳ

quái làm cho lão quái vật trong học viện đều động tâm.

Bởi vì quá mức ghen tị Mộ Thần, Lam Nhược Phong thậm chí trộm nghiên cứu qua phù chú, đáng tiếc, hắn tại trên phù chú thiên phú có hạn, https://thuviensach.vn

gây sức ép một phen, đều không có nghiên cứu ra kết quả gì, ngược lại lãng phí không ít thời gian.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

96. Chương 96: Phát Tài

“Uyển Bạch, nghe nói tên Mộ Thần kia hôm nay đã thành công chứng thực thành tam cấp đan sư vàtam cấp phù sư rồi đó.” Tạ Đan Yên nâng cằm, nói với Trình Uyển Bạch.

Trình Uyển Bạch gật đầu, nói: “Ta biết, tin đóđã bị truyền khắp học viện luôn rồi.”

Mộ Thần bây giờ là danh nhân, vô số người đều đang chú ý tới hắn, hắn mà hơi chút có chút gió thổi cỏ lay nào thì trong thời gian nhanh nhất sẽ được truyền tới tai mọi người.

Người này hiện tại tất nhiên là bạch mã vương tử trong cảm nhận của vô số nữ đệ tử học viện, có biết bao nhiêu người ghen tị Diệp Thạch, ghen tị tới mức đêm cũng không ngủ được a! Cũng không biết buổi tối Diệp Thạch có thể ngủ được hay không, nhìn bộ dáng Diệp Thạch tâm khoan thể

béo* kia, phỏng chừng là ngủ rất say sưa.

*tâm tình thoải mái, người mập lên

Tạ Đan Yên thất bại thở dài, nói: “Uyển Bạch, ngươi đã đúng rồi, Mộ

Thần hắn đích thật là thiên tài.”

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ cười, lúc trước không thể cùng Mộ Thần hảo hảo lôi kéo tình cảm, xác thực là thất sách, “Nghe nói, hắn tại Tế

Nguyệt đấu giá hội để lại mười tờ tam cấp Viêm Hỏa Phù, ít ngày nữa sẽ

https://thuviensach.vn

tiến hành bán đấu giá những tờ phù tam cấp này, nghe nói, Diệp Thạch chính là dựa vào loại phù chú này mà tu luyện được thái dương tinh hỏa.”

Tạ Đan Yên híp mắt hỏi: “Mười tờ?”

Trình Uyển Bạch gật gật đầu, nói: “Không sai.”

Tạ Đan Yên híp mắt, có chút nóng lòng muốn thử.

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Nghe nói, đan sư công hội, phù sư công hội, luyện khí sư công hội, thậm chí hoàng thất đối với phù chú này đều cảm thấy rất hứng thú, gia tộc ta chỉ chuẩn bị bốn mươi vạn nguyên thạch, chỉ sợ là không đủ.”

Tạ Đan Yên nhìn Trình Uyển Bạch, an ủi: “Uyển Bạch, ngươi cũng không nên nhụt chí, nói như thế nào ngươi cùng Mộ Thần đều coi như có chút giao tình, có lẽ hắn sẽbán tiện nghi cho ngươi mấy tờ.”

Trình Uyển Bạch cười khổ một chút, nói: “Hy vọng như thế đi.”

… …

Biệt viện của Diệp Thạch.

“Thạch Đầu, hôm nay Tế Nguyệt đấu giá hội sẽ bán đấu giá Viêm Hỏa Phù, ngươi có biết hay không?” Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch ở trên giường lăn qua lăn lại hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta biết, bất quá học viện không cho đi ra ngoài, nếu không ta cũng muốn đi tới nhìn một chút.”

Tân Như Ca bĩu môi nhìn Diệp Thạch, nói: “Ngươi hảo hảo ngốc trong học viện đi, ngươi nhìn coi trongthẻ nguyên thạch của ngươi còn dư

bao nhiêu, liền tính ngươi đi ra ngoài, cũng không mua được cái gì.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút chột dạ nhìn nhìn thẻ nguyên thạch của mình, thẻ

nguyên thạch của hắn chỉ còn dư lại hai vạn nguyên thạch, thời điểm tiền trong thẻ nhiều nhất chính là gần năm trăm vạn nguyên thạch a!

“Tuy rằng hiện tại nguyên thạch trong thẻ có chút ít, nhưng mà lập tức sẽ có nguyên thạch chuyển vào a.” Diệp Thạch tự tin nói.

Tân Như Ca gật đầu, ghen tị nói: “Cũng đúng, lập tức ngươi sẽ là người có tiền.”

Diệp Thạch cười đắc ý.

“Thạch Đầu, sư tỷ ta ngày thường đối với ngươi tốt hay không?” Tân Như Ca hỏi.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, đề phòng đánh giá Tân Như Ca, chần chờ

hỏi: “Sư tỷ, ngươi đột nhiên nói với ta cái này, là có ý đồ gì sao?”

Tân Như Ca tức giận trừng mắt một cái, “Ngươi xú hài tửnày, sư tỷ

thật sự là thương nhầmngươi.”

Diệp Thạch bất vi sở động nhìn Tân Như Ca, biểu tình trên mặt tràn đầy nghiêm túc.

Tân Như Ca tức giận nhìn Diệp Thạch, dậm chân, nói: “Được rồi, đừng nhìn ta như vậy.”

“Sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

“Cái Viêm Hỏa Phù kia, ngươi bán giá thấp mấy tờ cho sư tỷ ngươi được không?” Tân Như Ca lấy lòng nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch thở ra một hơi, nói: “Nguyên lai sư tỷ ngươi muốn mua phù chú a! Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng Mộ

Thần.”

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca ném cái xem thường, nói: “Sư tỷ của ngươi đã có bạn trai.”

“Ta biết, gia hỏa kia cùng Mộ Thần so sánh chỉ là bụi bậm.” Diệp Thạch lắc đầu nói.

Tân Như Ca nhìn mặt Diệp Thạch đắc ý dào dạt, hận không thể tiến lên đá Diệp Thạch một cước, nghĩ đến năng lực kiếm nguyên thạch của bạn trai nhà mình, quả thật so với Mộ Thần chỉ là bụi bậm, Tân Như Ca không khỏi có chút bi ai.

“Xin lỗi sư tỷ, gần đây người mơ ước Mộ Thần lại biến nhiều, cho nên ta có chút trông gà hoá cuốc.” Diệp Thạch buồn rầu gãi gãi đầu nói.

Tân Như Ca ha hả cười cười, nói: “Không có việc gì, ta có thể lý giải?”

“Sư tỷ, ngươi thật hiểu ý người khác, kỳ thật, lúc trước người thích Mộ Thần cũng rất nhiều, bất quá gần đây lại trở nên càng nhiều, buổi tối ta ngủ cũng ngủ không được.” Diệp Thạch đau đầu nói.

Tân Như Ca ném cái xem thường, nói: “Đủ rồi, Diệp Thạch, ngươi không cần lại nói Mộ Thần nhà ngươi được hoan nghênh bao nhiêu, ta biết hắn rất được hoan nghênh, ta cũng biết hắn phi thường phi thường ưu tú, bất quá, hắn quá non, không phải thuộc sở thích của ta.” Diệp Thạch người này cư nhiên có mặt mũi nói hắn ngủ không ngon, thời điểm sáng sớm nàng tới tìm, còn nhìn thấy người này ngủ một dạng giống lợn chết vậy.

Diệp Thạch gật gật đầu, cảm động nhìn Tân Như Ca, nói: “Sư tỷ, ngươi thật tốt.”

Tân Như Ca cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, nói: “Sư tỷ đương nhiên tốt rồi, chúng ta bây giờ không phải là nên nói chuyện về Viêm Hỏa Phù?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể, như vậy đi, đấu giá hội tổng cộng bán đấu giá mười tờViêm Hỏa Phù, ngươi nếu như muốn mua thì có thể lấy giá thấp nhất của đấu giá hội mua.”

Tân Như Ca cười miễn cưỡng, “Sư đệ, ngươi như vậy có phải rất không phúc hậu hay không a!”

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Không phúc hậu?Làm sao lại như

vậy? Nếu ta lấy giá cao nhất của đấu giá hội bán cho ngươi, thì đó mới thực sự là không phúc hậu a.”

Tân Như Ca: “…” Những hỗn đản đại lão trong đấu giá hội kia, không biết sẽ đem giá phù đưa lên bao nhiêu, ấn theo giá cả kia nàng làm sao có thể mua nổi a.

“A a a! Có một bút nguyên thạch lại đây, tám mươi vạn!” Diệp Thạch kích động kéo tay Tân Như Ca, nói: “Sư tỷ, chỗ này ta có tám mươi vạn, còn có hai mươi vạn được đưa qua cho Mộ Thần rồi, tổng cộng một trăm vạn, khởi đầu tốt đẹp a!”

Tân Như Ca nhìn bộ dáng tràn đầy kích động của Diệp Thạch, âm thầm nghĩ: Một trăm vạn! Chết tiệt! Nếu như cái này chính là giá quy định, nàng cũng không có nhiều nguyên thạch như vậy a!

“A, lại vàochín mươi vạn!” Diệp Thạch thần tình phấn chấn nói.

Tân Như Ca nhìn bộ dáng Diệp Thạch kinh ngạc hạnh phúc, đột nhiên có loại xúc động muốn đem bạn trai chỉ biết tu luyện của nhà mình quăng đi, đi tìm một bạn trai khác càng biết kiếm tiền.

Khó trách có nhiều người ghen tị Diệp Thạch như vậy đâu, tìm được một cái lão công biết kiếm tiền, đích thật là một kiện sự tình thực hạnh phúc.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gắt gao trừng thẻ nguyên thạch, thời gian một buổi chiều, kim ngạch trong thẻ nguyên thạch của Diệp Thạch từ hai vạn, dâng lên đến chín trăm sáu mươi lăm vạn.

“Hết rồi, không còn.” Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch nói.

Tân Như Ca gật đầu, nói: “Đúng vậy, không còn.”

“Ngươi đi đâu a?” Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch hỏi.

“Ta đi BáchBảo Các! Ta muốn đi mua một cái nhẫn không gian lớn hơn, còn muốn đi mua mười con, không, hai mươi con gà quay.” Diệp Thạch nắm tay thành nắm đấm nói.

Tân Như Ca nhìn bóng dáng Diệp Thạch, bỗng dưng cảm thấy một trận vô lực.

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đều không thể đi đấu giá hội, nhưng mà Mộ Viễn Phong cùng Trần Đạt lại đều tham dự.

Mộ Viễn Phong nguyên bản muốn điệu thấp làm việc, nào biết tin tức của khu đấu giá rất là linh thông, trực tiếp đem hắn an bài vào phòng.

Nhìn một ít người quyền cao chức trọng vì phù chú Mộ Thần vẽ ra mà điên cuồng tranh giá, cảm xúc của Mộ Viễn Phong không khỏi có chút mơ

màng.

Sau khi đã qua kích động nhiều lần, Mộ Viễn Phong lại không khỏi có chút kỳ quái, Mộ Thần tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua phù chú, hắn rốt cuộc là thời điểm nào học được chế phù!?

Trần Đạt híp mắt, lúc ấy tìm tới Mộ Thần, chỉ là vì Diệp Thạch cần tìm chỗ dựa vào, hiện tại thoạt nhìn, Mộ Thần này, ưu tú xác thực có chút https://thuviensach.vn

quá phận.

… …

Tại Thánh Tinh học viện, vài tân sinh tụ lại cùng một chỗ trò chuyện bát quái.

“Nghe nói sao? Mười tờ phù chú của Mộ Thần tại Tế Nguyệt khu đấu giá tổng cộng bán được hơn một ngàn vạn, Mộ Thần lần này lại phát tài.”

“Nghe nói, tiền mà đấu giá hội tám phần thu được đều đưa tới trong thẻ của Diệp Thạch.”

“Diệp Thạch sau khi thu được nguyên thạch, liền đem năm mươi vạn nguyên thạch, tạitrong học viện mua một cáinhẫn không gian lớn hơn, thật sự là tài đại khí thô đâu.”

“Mộ Thần cũng quá sợ vợ, cư nhiên đem nhiều nguyên thạch như vậy đều giao cho Diệp Thạch quản.”

“Mộ Thần không phải là sợ vợ, là thật sự thích Diệp Thạch, lần trước Mộ Thần vìDiệp Thạch, hắn chính là cố gắng trụmột chưởng của Sư Tử

NgọcSư tiền bối a!”

“Mộ Thần nàymạng cũng thật là lớn, cư nhiên tại trong tay Sư tiền bối còn có mạng chạy ra được.”

“Hẳn là Sư tiền bối thủ hạ lưu tình, nghe nói Trang Du có ý tứ đối với Mộ Thần a!”

“Mộ Thần ưu tú như thế, Trang Du có ý tứ đối với hắn thì cũng không kỳ quái, bất quá, nhìn bộ dáng của Mộ Thần, trừ bỏ Diệp Thạch, đúng là không có người nào có thể vào được mắt hắn, cũng không biết Diệp Thạch rốt cuộc cho Mộ Thần uốngthuốc mê gì.”

https://thuviensach.vn

“… …”

Diệp Dung tránh ở một bên, nghe đám đồng học này đàm luận, trong lòng buồn bực khôn kể.

Mộ Thần hiện giờ đã trở thành một tình nhân lý tưởng nhất trong cảm nhận của chúng nữ đệ tử, mà Diệp Thạch đương nhiên thành đối tượng mà mọi người ghen tỵ.

Sau khi Diệp Dung thấy Diệp Thạch vào mỏ đá, liền vẫn luôn ngóng nhìn Diệp Thạch bị xui xẻo, nhưng mà, Diệp Thạch sống lại càng ngày càng thuận lợi, chẳng những được Kinh Sí Diễm coi trọng, Mộ Thần lại càng đối tốt với Diệp Thạch như vậy.

… …

“Nhược Phong, ngươi nghe nói chưa? Viêm Hỏa Phù của Mộ Thần bánra được hơn một ngàn vạn.” Hai mắt của Trang Du sáng lên, thiên chân vô tà nói.

Nghe nói! Làm sao có thể chưa nghe nói, hiện tại những nữ sinh trong học viện, cả ngày đàm luận về Mộ Thần, giống như là trong học viện trừ bỏ

Mộ Thần, lại không có nam nhân khác.

“Nghe nói rồi.” Lam Nhược Phong miễn cưỡng nói.

“Mộ Thần cư nhiên đem nhiều nguyên thạch như vậy đều giao cho Diệp Thạch quản, Diệp Thạch bại gia như vậy, Mộ Thần cho dù có nhiều tiền, cũng sẽ bị hắn bại sạch.” Trang Du lo lắng nói.

“Ngươi đúng là xen vào việc của người khác a! Ta bại gia, Mộ Thần cũng không nói gì, không cần ngươi nhiều chuyện.” Diệp Thạch chống nạnh nhìn Trang Du, tràn đầy xem thường đứng phía sau Trang Du nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch chỉ là tâm huyết dâng trào tới dùng cơm ở quán cơm học viện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trang Du đối thủ một mất một còn, Trang Du còn nói xấu sau lưng mình như vậy.

“Diệp Thạch, liền tính cho dù ngươi không nguyện ý thừa nhận như

thế nào, cũng không thay đổi được làtiền ngươi xài đều là của Mộ Thần.”

Trang Du nhìn Diệp Thạch, nghiêm trang nói.

Diệp Thạch ném cái xem thường, hắn chưa từng phủ nhận qua điểm này a! Nhiều nguyên thạch như vậy, hắn cũng không có bản lĩnh kiếm.

“Liền tính cho dù ngươi không nguyện ý thừa nhận như thế nào, cũng không thay đổiđược, nguyên thạch mà Mộ Thần hắn kiếm, đều là cho ta xài, những nguyên thạch đó cùng ngươi một cái quan hệ đều không có.”

Diệp Thạch khiêu khích nhìn Trang Du.

Trang Du mặt đỏ lên, “Ngươi… Diệp Thạch, ngươi tiêu tiền như nước như vậy, Mộ Thần sớm muộn gì chịu không nổi ngươi.”

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Nói bậy, Mộ Thần nói ta rất tiết kiệm, hắn nói, nguyên thạch chỉ có xàira ngoài mới có giá trị, hắn nói, ta càng xài, động lực kiếm tiền của hắn lại càng lớn, hắn nói, hắn vô luận như

thế nào cũng sẽ không cho ta chết đói.”

Diệp Thạch ác liệt cười cười, nói: “Đối với ngươi mà nói thì đúng là nói mớ, nam nhân của ngươi tuy rằng nhiều, nhưng mà lại sẽ không có người cho ngươi nhiều nguyên thạch như vậy xài đi.”

Diệp Thạch xem thường liếc mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái, tâm của Lam Nhược Phong như là đột nhiên bị châm hung hăng đâm một chút.

Trang Du cắn môi, ánh mắt sâu kín nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch hung ác trừng Trang Du, hai người liền cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy.

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca không biết nên làm sao, đi tới, kéo ra Diệp Thạch, nói:

“Sư đệ, ngươi đã đến rồi, theo ta đi ăn cơm đi.”

Diệp Thạch bất mãn nhìn Tân Như Ca, “Sư tỷ, ngươi kéo ta làm gì, ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn.” Trang Du người này không biết xấu hổ, nói xấu sau lưng hắn.

Tân Như Ca bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Thạch, nói: “Đi thôi, ngươi nếu muốnlại bị đem đến mỏ đá thì cứ việc nháo đi.”

Diệp Thạch cắn cắn môi, bất mãn hướng phía Trang Du nhìn thoáng qua, nói: “Tiện nghihắn.”

“Đi thôi, thực lực của hắn không bằng ngươi, nam nhân của hắn không bằng nam nhân của ngươi, cũng không nhiều tiền bằng ngươi, ngươi không cần chấp nhặt với hắn như thế.” Tân Như Ca nói.

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nhìn Tân Như Ca, vui vẻ nói: “Có lý.”

Trang Du nghe lời nói của Diệp Thạch cùng Tân Như Ca, trong lòng một trận ảm đạm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

97. Chương 97: TrướC Khi Chuyển Viện

Mộ Dung Diễm chắp tay, đứng trên lầu, trên cao nhìn xuống dưới Trang Du cùng Diệp Thạch đang giương cung bạt kiếm, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc.

“Quan hệ của Trang Du cùng Diệp Thạch tựa hồ không tốt lắm a!” Mộ

Dung Diễm đầy hưng trí đánh giá Diệp Thạch giương nanh múa vuốt cùng Trang Du thần tình ủy khuất nói.

“Đâu chỉ là không tốt! Hai người kia giống như nước và lửa vậy.” Một thân tín bên người Mộ Dung Diễm lắc đầu nói.

Mộ Dung Diễm híp mắt, nói: “Lại nói tiếp, vị hôn phu Mộ Thần kia của Diệp Thạch, gần đây thật là rêu rao.” Chỉ là một tân sinh, cư nhiên dẫn tới viện chủ của hai viện đan viện cùng phù viện tranh đấu gay gắt, vinh quang như vậy cũng không phải là người khác có thể có.

“Thất hoàng tử, vương thượng hy vọng ngươi cùng Mộ Thần làm tốt quan hệ.”

Mộ Dung Diễm gật đầu, có chút không cam lòng nói: “Được rồi, ta biết.”

Mộ Thần ưu tú, không chỉ kích thích Lam Nhược Phong một người, Mộ Dung Diễm nơi chốn cũng bị so với Mộ Thần, tâm tình hắn cũng không chịu nổi.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần có vài phần tài hoa, bất quá hắn chỉ là lục cấp tư chất, thực lực mới là vương đạo, hắn bây giờ có thể dựa vào một ít đồ vật cổ quái lấy lòng mọi người, về sau, cũng sẽ chậm rãi trở nên không có gì hơn người, phụ hoàng không khỏi có chút quá coi trọng với hắn rồi.” Mộ Dung Diễm không cho là đúng, nói.

“Thất hoàng tử nói đúng, nhưng mà, không quản nói như thế nào, hiện tại giao hảo với hắn cũng không có chỗ hỏng gì.”

“Cũng đúng, hắn có thể luyện chế ra Viêm Hỏa Phù, quả thật có vài phần giá trị để mượn sức.” Mộ Dung Diễm híp mắt nói.

“…”

Diệp Thạch không muốn nhìn thấy sắc mặt Trang Du, trực tiếp đóng gói một phần đồ ăn rồi ly khai.

Trang Du nhìn bóng dáng Diệp Thạch rời đi, không khỏi bi thương.

“A Du, ngươi làm sao vậy?” Lam Nhược Phong hỏi.

Trang Du ủ rũ nói: “Diệp Thạch hắn vì saoluôn nhìnta không vừa mắt?

Ta cũng không có đắc tội hắn a.”

Lam Nhược Phong nhìn bộ dáng thương tâm của Trang Du, không khỏi đau lòng, “A Du, ngươi đừng như vậy, Diệp Thạch hắn chính là ghen tị ngươi, cho nên mới có thể nhìn ngươi không vừa mắt.”

Trang Du nhíu mày, ai oán nhìn bóng dáng của Diệp Thạch, âm thầm nghĩ: Tâm ghen tị của Diệp Thạch nặng như vậy, lại là một người đáng giận, Mộ Thần tại sao lại không bỏ xuống được đâu?

“Được rồi Trang Du, ngươi đừng lại nghĩ về hắn.” Lam Nhược Phong nói.

https://thuviensach.vn

Trang Du gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nói với Lam Nhược Phong: “Nhược Phong, Mộ Thần có khả năng sẽ chuyển tới đan viện, về sau các ngươi có khả năng là đồng học đó.”

Lam Nhược Phong nhíu mày, Mộ Thần có thể chuyển viện hay không, việc này thật sự là nói không chính xác.

Không ít nữ sinh trong đan viện tựa hồ nhận định Mộ Thần sẽ chuyển tới đan viện, hình như còn đang âm thầm vì Mộ Thần chuẩn bị nghi thức hoan nghênh gì đó nữa.

Đại viện cao tầng tựa hồ cũng rất chờ mong Mộ Thần chuyển lại đây, nghe nói phó viện trưởng còn muốn thu Mộ Thần làm đồ đệ.

Nếu Mộ Thần thật sự chuyển tới đan viện, về sau, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy, thật sự là…

… …

“Mộ Thần, thư của ngươi nè, thật là nhiều a!” Diệp Thạch ôm một thùng thư lớn, ném cho Mộ Thần nói.

Mộ Thần nhìn một đống lớn thư tín, không khỏi bất đắc dĩ.

“Đúng là không ít a!” Mộ Thần không biết làm sao, nói.

“Ta cũng có rất nhiều, nhưng mà ngươi càng nhiều.” Diệp Thạch ngồi bên người Mộ Thần nói.

Đại bộ phận thư tín của hắn, phần lớn đều là hy vọng đặt lên quan hệ

với hắn cùng Mộ Thần, cũng có thư bởi vì hắn thân phận đồ đệ của Kinh Sí Diễm mà mượn sức hắn, đương nhiên, những phong thư như vậy, chỉ là một phần.

https://thuviensach.vn

Tỷ như, có người cư nhiên viết thư nhờ hắn hỗ trợ cùng giật dây Mộ

Thần, hắn có bệnh mới có thể cùng những người khác giật dây vị hôn phu của mình, bất quá, đối phương nói sau khi chuyện thành công sẽ hậu tạ năm trăm vạn nguyên thạch, nếu không phải là gần đây định lực của Diệp Thạch đề cao không ít, nhiều nguyên thạch như vậy sẽ làm Diệp Thạch đau lòng thật lâu.

“Nghĩ cái gì vậy?” Mộ Thần nhìn sắc mặt quái dị của Diệp Thạch, hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu, nói: “Không có gì? Trong thư viết cái gì?”

Mộ Thần thu hồi bức thư, nói: “Không có gì.”

“Thư tỏ tình sao?” Diệp Thạch nhìn bức thư màu phấn hồng, chua chua hỏi.

Mộ Thần tùy tay đem bức thư ném vào thùng rác, “Chỉ viết một ít thứ

vô nghĩa.”

Diệp Thạch lật xem thư tín của Mộ Thần một chút, từ trong thùng rút ra một phong thư, phong thư này lạc khoản là Mộ Viễn Phong.

“Đây là thư của Mộ thúc thúc gửi tới a.” Diệp Thạch mở to mắt nói.

“Thật đúng là thư của phụ thân?! Cũng may là mắt ngươi tinh, nếu không phong thư này nói không chừngđã bị ta ném.” Mộ Thần có chút kích động nói.

“Mau nhìn xem Mộ thúc thúc viết cái gì.” Diệp Thạch thúc giục.

Mộ Thần mở thư ra nhìn nhìn, khóe miệng nổi lên một tia tươi cười thản nhiên. “Phụ thân nói hắn đã đến Hoàng đô, Trần thúc của ngươi cũng tới, hắn hẹn chúng ta ngày nghỉ tiếp theo tại Tường Nguyệt tửu lâu gặp mặt.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ngoài ý muốn hỏi: “Trần thúc cũng tới Hoàng đô sao?”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Thật tốt quá.” Diệp Thạch phấn chấn nói: “Đúng rồi, hôm nay ngươi cũng không cần lên lớp sao?”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Ta xin phép rồi, trình độ của những lão sư

trong hoàng ban đó chỉ có như vậy, một chút ý tứ cũng không có, vẫn là tự

mình mua sách về mày mò thì tốt hơn.” Lúc trước Phạm Li nơi chốn tìm hắn, hiện tại thay đổi một đạo sư khác, rất coi trọng hắn, cả ngày cứ hỏi han ân cần, rất mệt.

Muốn coi trọng hắn thì hẳn đã sớm coi trọng, chờ đến hiện tại thật sự

rất không thành tâm.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Cũng đúng.”

… …

Phù viện.

“Viện trưởng, Mộ Thần hắn không có lên lớp.” Hoàng An nhìn Tống Thừa, bất đắc dĩ nói.

Viện trưởng muốn hắn nghĩ biện pháp lưu lại Mộ Thần, chỉ là, Mộ

Thần thỉnh nghỉ bệnh, lại đóng cửa từ chối tiếp khách, Mộ Thần không xuất hiện, cho dù hắn thủ đoạn đầy mình cũng không có biện pháp thi triển a!

Tống Thừa bất an cắn răng, “Chết tiệt, đều tại Phạm Li!”

“Viện trưởng, chúng ta thật sự không làm gì? Nếu như để cho Mộ

Thần rời đi, chúng ta liền tổn thất lớn.” Hoàng An không cam lòng nói.

https://thuviensach.vn

Tống Thừa bất đắc dĩ nói: “Lộ Hàn đang nhìn chằm chằm chúng ta đó, nếu để hắn bắt được nhược điểm, chỉ sợ…”

“Nhưng mà, nhìn bộ dáng của Mộ Thần, hắn tựa hồ là quyết định muốn chuyển tới đan viện đi.” Hoàng An cũng bất đắc dĩ.

Tống Thừa cắn chặt răng, từ sau khi Mộ Thần ra khỏi mỏ đá, thái độ

đối với phù viện vẫn luôn giống nhau, tên Lộ Hàn kia vẫn luôn tránh ở một bên xem trò cười và chờ Mộ Thần chuyển đi tới đan viện.

Tống Thừa nhớ tới khuôn mặt chán ghét của Lộ Hàn liền khõ chịu, Tống Thừa thở dài, thầm nghĩ: Mình nếu như sớm xuất quan một chút thì tốt rồi, sự tình Mộ Thần bị bắt đến mỏ đá này xác thực là oan uổng, hắn bất quá là vì chắn một kích của Sư Tử Ngọc để cứu Diệp Thạch, kết quả lại bị

viện trưởng phán định là có ý đồ gây chuyện, nếu như mình lúc ấy sớm xuất quan một chút vì Mộ Thần xuất đầu, thì ấn tượng của Mộ Thần đối với phù viện, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đạo sư phù viện này không có bản lĩnh dạy học, trình độ chế phù lại không ra làm sao, bản lĩnh làm chút loạn thất bát tao lại là nhất lưu, một tân sinh cũng nhìn ra được.

Phạm Li tên khốn kia, cư nhiên đem Mộ Thần thảy tới hoàng ban, một tam cấp phù sư duy nhất trong tân sinh, cư nhiên lại học ở hoàng ban, đây quả thực là chuyện cười.

“Kỳ thật, Mộ Thần cũng không nhất định sẽ chuyển tới đan viện.”

Tống Thừa thản nhiên nói.

“Viện trưởng, làm sao ngươi biết?” Hoàng An có chút không hiểu.

Tống Thừa nhăn mũi, nói: “Ta đã đi tìm Kinh Sí Diễm, Kinh Sí Diễm nói, Mộ Thần có thành kiếnrất sâuvới đan viện, hắn sẽ không dễ dàng chuyển tới đan viện đâu.”

https://thuviensach.vn

“Kinh tiền bối không phải là người ăn nói lung tung, hắn đã nói như

vậy, hẳn là đãcó vài phần nắm chắc.” Hoàng An vui mừng nói.

Tống Thừa gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế.”

… …

Đan viện.

“Viện trưởng, Kinh tiền bối thật sự nói như vậy? Mộ Thần không có cảm giác gì tốt với phù viện, nên sẽ không dễ dàng ở lại phù viện?” Thái Thúc Danh hỏi.

Lộ Hàn gật đầu, nói: “Không sai.”

“Kinh Sí Diễm người không ra làm sao, nhưng mà lúc nói chuyện, vẫn là rất giảng tín nghĩa, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không lừa chúng ta.” Diêm Võ vui vẻ nói.

“Thật tốt quá, nếu như hắn chuyển tới đan viện, thì ta muốn thu hắn làm đồ đệ.” Thái Thúc Danh kích động nói.

Diêm Võ ném cái xem thường, nói: “Ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ?

Ngươi có thể dạy hắn cái gì?”

Thái Thúc Danh không cho là đúng, nói: “Nói như thế nào ta cũng là tứ cấp đan sư, tạm thời mà nói, trình độ của hắn còn không bằng ta.” Bất quá, lấy tiến độ của Mộ Thần, nói không chừng rất nhanh sẽ có thể vượt qua hắn đi.

Diêm Võ ném cái xem thường, nói: “Tỉ lệ thành đan của tứ cấp đan dược của ngươi còn không đến năm thành, so với Mộ Thần cũng không mạnh hơn bao nhiêu.” Nói giỡn sao, hắn đã sớm nhìn chằm chằm Mộ Thần, há có thể để cho Thái Thúc Danh thực hiện được.

https://thuviensach.vn

Thái Thúc Danh nhíu mày, nói: “Họ Diêm ngươi muốn cãi nhau sao?”

Lộ Hàn ném cái xem thường, nói: “Được rồi, hai người các ngươi đủ

rồi, người đều chưa xác định là sẽ tiến vào đan viện đâu, hai người các ngươi chưa gì đã nội chiến rồi, các ngươi muốn gì?” Nếu như Mộ Thần vào đan viện, người thích hợp làm sư phụ cho hắn nhất tuyệt đối là mình a, Lộ

Hàn âm thầm nghĩ.

“Viện trưởng, Kinh tiền bối đã nói như vậy rồi, khả năng Mộ Thần hắn ở lại phù viện hẳn là không lớn đi.” Diêm võ nói.

Lộ Hàn thở ra một hơi, nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của Kinh Sí Diễm có thâm ý khác.”

… …

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, ngươi nói Mộ Thần có thể chọn chuyển tới đan viện hay không?” Hạ Thanh Lệ hỏi.

“Không biết a! Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao vô luận hắn chọn viện nào, đều sẽ không đến minh văn viện chúng ta.” Hạ Thanh Nghiên nhíu mày, có chút mất mát nói.

So sánh với đan thuật cùng phù thuật, minh văn thuật hiển nhiên muốn kém hơn nhiều, đệ tử giống nhau đều sẽ ưu tiên lựa chọn học luyện đan hoặc chế phù, sinh nguyên của minh văn viện, xa xa không bằng đan viện cùng phù viện.

Mấy năm nay minh văn viện từ từ xuống dốc, Hạ Thanh Nghiên tuy rằng trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng đã như lửa cháy đến nơi.

https://thuviensach.vn

Bởi vì đan viện cùng phù viện đem đệ tử ưu tú đều cướp sạch, Hạ

Thanh Nghiên đối với hai viện có thành kiến rất sâu.

Hạ Thanh Lệ híp mắt, như có điều suy nghĩ nói: “Tỷ tỷ, Mộ Thần có thể tuyển minh văn viện hay không, việc này cũng không nhất định.”

Hạ Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Lệ, có chút hồ nghi nhìn Hạ Thanh Lệ hỏi: “Không nhất định? Muội muội, ngươi có tin tức gì sao?”

Hạ Thanh Lệ nhún vai, nói: “Chỉ là suy đoán thôi, cửa hàng trong gia tộc truyền tới tin tức, nói Mộ Thần cùng Diệp Thạch tại cửa hàng chúng ta mua không ít sách có quan hệ về minh văn, tuy rằng hai người đã dịch dung, bất quá, vẫn để cho chưởng quầy trong cửa hàng nhận ra được.”

Hạ Thanh Nghiên híp mắt, nói: “Không thể nào, hắn có bao nhiêu đầu óc chứ, đều kiêm tu đan thuật cùng phù thuật, cư nhiên còn cảm thấy hứng thú với minh văn.”

Hạ Thanh Lệ cười cười, nói: “Ai biết được.”

“Việc này, ngàn vạn đừng thả ra tiếng gió.” Hạ Thanh Nghiên nghiêm túc nói.

Hạ Thanh Lệ gật gật đầu, nói: “Ta biết.” Đan viện cùng phù viện hai viện lão này vì Mộ Thần tranh đấu gay gắt, nếu như hai người này biết nơi Mộ Thần muốn tới chính là minh văn viện… Nói không chừng hai viện sẽ

hợp tác lại.

Hạ Thanh Nghiên híp mắt, thầm nghĩ: Liền tính Mộ Thần không có một chút thiên phú về minh văn, mình cũng phải đem người này mời vào, một người là tam cấp đan sư và phù sư, cuối cùng lại chọn minh văn viện, nghe thế nào cũng đều là một việc có mặt mũi, cho dù không tốt như thế

nào, cũng có thể làm cho đan viện cùng phù viện khó chịu.

https://thuviensach.vn

Mấy năm nay, kinh phí của minh văn viện bọn họ càng ngày càng ít, đều để cho người hai viện không biết xấu hổ kia đoạt đi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

98. Chương 98: Tranh GiàNh Thiên Tài

“Sư phụ, Tân sư tỷ nói hai lão viện trưởng của đan viện cùng phù viện đều đến tìm qua ngươi?” Diệp Thạch híp mắt, đôi mắt có chút sắc bén nhìn Kinh Sí Diễm hỏi.

Kinh Sí Diễm thản nhiên nằm trên võng, lười biếng nói: “Đúng vậy!

Hai người đều đã tới đây.”

Mệt hai người này vẫn là viện trưởng của đan viện cùng phù viện, tới thời điểm này lại dấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, thật sự là làm người trơ

trẽn a!

“Sư tỷ nói ngươi thu rất nhiều lễ vật của bọn họ?” Diệp Thạch hoài nghi nhìn Kinh Sí Diễm nói.

Kinh Sí Diễm thản nhiên cười với Diệp Thạch, nói: “Sư phụ ngươi mềm lòng, luôn rất khó cự tuyệt ý tốt ý tốt của người khác, huống chi đó là một số lớn nguyên thạch a! Thật sự rất khó cự tuyệt, đồ vật đưa lên tới cửa, không lấy cũng uổng, đan viện cùng phù viện đều rất giàu, lấy của bọn họ

một chút đồ vật cũng không coi là cái gì.”

Có trời mới biết, Thánh Tinh học viện cho tiền lương quá thấp, tiền trong tay hắn còn không dư dả bằng đồ đệ của hắn.

“Sư phụ, ngươi không có nói gì đi?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm trừng mắt nhìn Diệp Thạch một cái, tức giận hừ một tiếng: “Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ tính toán thật sự của Mộ

Thần nhà ngươi, bất quá ta cũng không có nói láo, ngươi hẳn là biết, ta không am hiểu nói dối.”

Diệp Thạch gật gật đầu.

Kinh Sí Diễm chắp tay, đan viện cùng phù viện hai lão này đều đem đối phương trở thành tử địch, không biết Mộ Thần người này đánh chủ ý là minh văn viện, hắn thật sự là không kịp đợi, muốn nhìn biểu tình của đan dược, phù viện hai lão già khi biết Mộ Thần lựa chọn minh văn viện.

Lại nói tiếp, minh văn viện viện trưởng Hạ Thanh Nghiên cùng phó viện trưởng Hạ Thanh Lệ là một đôi hoa tỷ muội, cũng không biết Mộ Thần lựa chọn minh văn viện, đến tột cùng là đánh chủ ý gì.

“Thạch Đầu, Mộ Thần không tính bán kết cấu của Viêm Hỏa Phù hả?”

Kinh Sí Diễm chán chết hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không tính bán. Mộ Thần nói, đó là một con gà đẻ trứng, hắn không tính mổ gà lấy trứng.”

Kinh Sí Diễm có chút ngoài ý muốn nói: “Hắn đã mổ gà lấy trứng mấy lần.” Lúc trước mưa thuận gió hoà phù cùng Thú Linh Đan hắn đã đều bán.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đó là bởi vì lúc trước gà đẻ ra tương đối khó khăn, hơn nữa, Mộ Thần lúc trước nghèo quá, cấp bách cần nguyên thạch, hiện tại trong tay Mộ Thần coi như dư dả, hơn nữa, Mộ Thần nói Viêm Hỏa Phù này là một con gà đẻ trứng tương đối tốt, làm thịt rất đáng tiếc.”

Kinh Sí Diễm mị mắt, nói: “Một mình hắn mà muốn bảo trụ Viêm Hỏa Phù, sợ là không quá dễ dàng a!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, cho nên hắn muốn giao quyền bán Viêm Hỏa Phù cho sư phụ ngươi, bán được nguyên thạch thì chia ba bảy.”

“Ta bảy các ngươi ba sao?” Kinh Sí Diễm nhướng mày, có chút trêu tức hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, bất mãn trừng Kinh Sí Diễm nói: “Sư phụ, ngươi rất tham, chúng ta bảy, ngươi ba.”

Kinh Sí Diễm: “…”

“Mộ Thần nói như vậy?” Kinh Sí Diễm nhướng mày nhìn Diệp Thạch hỏi, ánh mắt lộ ra vài phần ý tứ đã nhìn thấu hết thảy.

Diệp Thạch xấu hổ cười cười, ủ rũ nói: “Mộ Thần nói năm năm.”

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, liền biết đồ đệ này của mình không thành thật, chỉ biết vươn tay hướng qua Mộ Thần bên kia.

“Sư phụ, chúng ta có hai người đó.” Diệp Thạch nhìn Kinh Sí Diễm, vươn ra hai ngón tay nói.

Kinh Sí Diễm liếc mắt xem thường, Diệp Thạch còn dám nói cái này, nếu Diệp Thạch cùng Mộ Thần chiếm bảy thành mà nói, chia đều thì một đầu người được ba thành, vẫn là nhiều hơn so với mình, nói giỡn sao, hắn tốt xấu gì cũng là một võ vương a! Có giá rẻ như vậy sao?

Kinh Sí Diễm tức giận nói: “Tuổi của hai người các ngươi cộng vào còn không bằng một nửa của ta đâu, cũng dám công phu sư tử ngoạm như

vậy.”

Diệp Thạch buồn bực không lên tiếng đứng ở một bên, ánh mắt lộ ra vài phần không cho là đúng.

https://thuviensach.vn

“Được rồi, ta cho ngươi mặt mũi, bốn sáu, ta bốn, các ngươi sáu.”

Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch nói. Mộ Thần nói năm năm, hắn nhường một thành, xem như cho Diệp Thạch mặt mũi.

Diệp Thạch gật đầu, có chút không cam lòng nói: “Cũng được đi.”

“Đồ đệ, ngươi đừng có trưng ra một bộ bị thiệt thòi, ngươi kiếm được lớn rồi đó biết không?” Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ ném cái xem thường, Mộ Thần đúng là có tài hoa, nhưng mà hắn không có hậu trường, nếu hắn không tìm được núi dựa, vậy Viêm Hỏa Phù kia, hắn không có khả năng giữ được.

“Sư phụ, ngươi mới kiếm lớn.” Diệp Thạch tức giận nói.

“Được rồi, đây là hai bên đều kiếm lớn.” Kinh Sí Diễm gật đầu nói.

Kinh Sí Diễm thực lực tuy mạnh, nhưng mà không có tinh thông nghề

nào, bình thường tu luyện tiêu dùng lại lớn, cho nên rất cần tiền.

Kinh Sí Diễm nguyên bản nghĩ Mộ Thần thực biết kiếm tiền, kiếm tiền phần lớn lại đưa cho đồ đệ nhà mình quản, có lẽ đồ đệ nhà mình rất nhanh liền sẽ trở nên giàu hơn so với mình, nói không chừng về sau mình sẽ lưu lạc đến mức hướng đồ đệ vay tiền, không nghĩ tới, Mộ Thần tiểu tử

này còn rất hiểu chuyện.

… …

Rất nhanh, ngày chuyển viện đúng hạn tới, tất cả đệ tử được triệu tập đến quảng trường.

Trong loa truyền ra âm thanh, tân sinh muốn chuyển viện cần đi điền đơn.

https://thuviensach.vn

Tống Thừa nhìn thấy Mộ Thần từ trong đám người đi ra, gấp tới mức giơ chân, Tống Thừa vừa định động, đã bị Lộ Hàn kéo lại.

“Tống huynh, nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua, bộ dạng ngươi như vậy không được a!” Lộ Hàn gắt gao giam trụ Tống Thừa, vẻ mặt tươi cười nói.

“Ngươi buông! Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, ngươi nhất định là đã âm thầm làm cái gì đó!” Tống Thừa tức đến khó thở nói.

Lộ Hàn bất đắc dĩ thở dài, thần tình tiếc nuối nhìn Tống Thừa, nói:

“Tống huynh, cái này là ngươi oan uổng ta rồi, ta cái gì cũng đều không có làm, hết thảy đều là Mộ Thần tự chọn, Tống huynh, ngươi hẳn là đã minh bạch, mị lực của đan thuật so với phù thuật lớn rất nhiều.”

“Thúi lắm!” Tống Thừa tức giận nói.

Tống Thừa đen mặt, đôi mắt hướng phía Kinh Sí Diễm nhìn qua, Kinh Sí Diễm cái hỗn đản chết tiệt này, cái kẻ lừa đảo vô sỉ này, thu lễ vật của hắn lại tính kế hắn.

Kinh Sí Diễm bị Tống Thừa đỏ mắt nhìn chằm chằm, không khỏi có chút chột dạ, lại bị ánh mắt tràn đầy cảm kích của Lộ Hàn nhìn, thì càng chột dạ.

“Sư phụ, ánh mắt của Tống viện trưởng giống như là muốn giết người.” Diệp Thạch đứng ở bên người Kinh Sí Diễm, vui sướng khi người gặp họa nói.

Kinh Sí Diễm không để bụng cười cười, nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, ta cũng không có nói láo, là hắn tự mình suy xét không chu toàn, có thể trách ai.”

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, ánh mắt của Lộ Hàn viện trưởng nhìn ngươi rất ôn hòa a.”

Diệp Thạch nghiêng đầu nói.

Kinh Sí Diễm nhẹ hít một hơi, lắc lắc đầu, nói: “Rất nhanh, ánh mắt của hắn sẽ so với Tống Thừa càng hung ác.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Nói không sai.” Sư phụ, ngươi chuẩn bị

xong đời.

… …

Sau khi Mộ Thần điền đơn, liền thối lui đến một bên.

Nhìn thấy Mộ Thần đã điền đơn hoàn tất, Lộ Hàn mới buông Tống Thừa ra.

“Tống viện trưởng, nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua, ngươi hẳn là minh bạch dưa hái xanh không ngọt, chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của học sinh.” Lộ Hàn thâm sâu nói với Tống Thừa.

Tống Thừa nghiến răng nghiến lợi nhìn Lộ Hàn, tức giận nói: “Chúng ta chờ xem.”

“Thế nào, tìm được đơn của Mộ Thần chưa?” Lộ Hàn đi đến bên Diêm Võ hỏi.

Diêm võ cau mày, bất đắc dĩ nói: “Tìm rồi, nhưng mà không có hắn.”

Lộ Hàn nhăn mày, có chút nôn nóng nói: “Làm sao có thể không có hắn? Hắn đã điền đơn rồi mà.”

“Không biết nữa! Ta đã tìm hai lần rồi mà không có tìm được.” Sắc mặt Diêm võ cũng không tốt lắm.

https://thuviensach.vn

Tống Thừa không biết thời điểm nào, đứng bên người Lộ Hàn, đầy châm chọc nói: “Không có của Mộ Thần sao? Đan viện các ngươi có phải lại sai chỗ nào, đem đơn của Mộ Thần đưa tới viện khác?”

Lộ Hàn đen mặt, tức giận trừng mắt nhìn Tống Thừa một cái, nói với vài người trong đan viện: “Không có sao? Lại hảo hảo tìm xem a!”

Diêm Võ bất đắc dĩ nói: “Thật không có.”

Tống Thừa nở nụ cười, “Ai nha, đan viện các ngươi làm việc thật tốt a! Làm quá tốt!” Tống Thừa vui sướng khi người gặp họa nói.

Lộ Hàn cau mày, trong lòng không khỏi có chút do dự, sẽ không phải là thật sự lại có người tại trên đơn xin này động tay chân đi, hoặc là, lần này Mộ Thần tự mình điền sai?

… …

“Tìm được.” Hạ Thanh Lệ lấy ra một tờ đơn nói.

Hạ Thanh Nghiên bước lên, nói: “Không sai, thật đúng là hắn.”

Hai người tuy rằng đã sớm đoán được Mộ Thần sẽ chọn minh văn viện, nhưng mà lúc thật sự nhìn thấy tờ đơn của Mộ Thần, vẫn là nhịn không được mà ngạc nhiên.

Cho tới bây giờ, không có một tân sinh tam cấp đan sư, lại chọn minh văn viện.

Cho tới bây giờ, không có một tân sinh tam cấp phù sư, lại chọn minh văn viện.

Đương nhiên, cũng không có một người là tam cấp đan sư và phù sư, lại chọn minh văn viện.

https://thuviensach.vn

“Ơ, đơn của Mộ Thần.” Một đạo sư bên người Hạ Thanh Nghiên nhịn không được kêu lên.

Sắc mặt Hạ Thanh Nghiên biến đổi mãnh liệt, đạo sư kia vừa thốt lên xong, ánh mắt mọi người chung quanh đều chuyển lại đây.

Hạ Thanh Nghiên hận không thể xé rách miệng của tên đạo sư kia, đạo sư kia tựa hồ cũng ý thức được mình đã gây họa, vội vàng bụm miệng, nhưng mà hiển nhiên đã có chút chậm.

… …

Lộ Hàn vội vã hướng phía Hạ Thanh Nghiên đi tới, “Đơn của Mộ

Thần đâu.”

Hạ Thanh Nghiên đứng lên, dù giận vẫn ung dung nhìn Lộ Hàn, nói:

“Ở chỗ ta!”

“Nhanh đưa cho ta a!” Lộ Hàn vội vàng nói.

Hạ Thanh Nghiên nhíu mày, nói: “Đưa cho ngươi?Vì sao lại đưa cho ngươi?”

“Các ngươi lấy sai, đương nhiên là phải trả cho ta.” Lộ Hàn đương nhiên nói.

Hạ Thanh Nghiên không cho là đúng, nói: “Lộ viện trưởng, ngươi lầm rồi, chúng ta cũng không có sơ ý giống phù viện các ngươi, đơn của học sinh cũng có thể tính sai, trong đơn của Mộ Thần ghi chính là minh văn viện chúng ta.”

“Hắn là một tam cấp luyện dược sư, như thế nào lại xin vào minh văn viện?” Lộ Hàn không hiểu mà hỏi.

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên thản nhiên cười cười, nói: “Cái đó ai mà biết được, ta nghĩ hắn là phát hiện mị lực của minh văn, cho nên xin vào minh văn viện chúng ta a.”

Lộ Hàn vươn tay, muốn đoạt đi tờ đơn trên tay Hạ Thanh Nghiên, Hạ

Thanh Nghiên trước Lộ Hàn một bước né tránh được.

“Lộ viện trưởng, ngươi nhìn rõ ràng đi, Mộ Thần hắn xác thật là xin vào minh văn viện chúng ta, dưa hái xanh không ngọt, Mộ Thần không có hứng thú đối với luyện đan, ngươi tốt nhất không nênlàm người ta khó khăn.” Hạ Thanh Nghiên cầm đơn trong tay, nhẹ nhàng nói.

Tống Thừa đứng bên người Lộ Hàn, tâm tình không khỏi có chút cổ

quái, thế sự đổi thay a! Lộ Hàn mới vừa rồi còn nói cái gì dưa hái xanh không ngọt, nhanh như vậy Hạ Thanh Nghiên liền thay mình trả lại lời nói cho người này.

Lộ Hàn nhìn hai chữ minh văn chói mắt trên đơn xin, nhịn không được cắn chặt răng.

Lộ Hàn mãnh liệt hướng phía Kinh Sí Diễm nhìn qua, chết tiệt, hắn lúc trước cư nhiên lại cảm kích người này.

Kinh Sí Diễm ôm hai tay, vẻ mặt vô tội.

Lộ Hàn đột nhiên minh bạch cái gì, chết tiệt, Kinh Sí Diễm đã sớm biết. Người này chỉ nói Mộ Thần sẽ không ở lại phù viện, lại chưa nói Mộ

Thần sẽ chọn đan viện, chính mình đã bị Kinh Sí Diễm người này lừa.

Lộ Hàn hướng phía Tống Thừa nhìn qua, người bị lừa tựa hồ không chỉ có một mình mình a!

Kinh Sí Diễm tên hỗn đản này, hắn hẳn là dùng đồng dạng thủ đoạn, cũng lừa Tống Thừa.

https://thuviensach.vn

… …

Kinh Sí Diễm ôm hai tay, nhìn một màn này, khóe miệng mở nụ cười thản nhiên, “Lộ Hàn người này mặt đều xanh, rất ít khinhìn thấy hắn không bình tĩnh như vậy a!”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Sư phụ, ngươi đã bị rất nhiều người ghi hận.”

“Có biện pháp nào đâu, chậc, thiên tài vẫn luôn dễ làm cho người khác ghi hận a.” Kinh Sí Diễm ngửa đầu lên trời cảm thán.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

99. Chương 99: Lựa Chọn CủA Mộ Thần

“Mộ Thần cư nhiên chọn minh văn viện, thật sự là ngoài dự đoán.”

Trình Uyển Bạch khiếp sợ nói.

Tạ Đan Yên nhìn một màn này, nghiến răng, căm giận kéo tay áo nói:

“Người này thật sự là rất mang thù a!”

Cũng bởi vì người của đan viện cùng phù viện đã từng nhằm vào hắn, Mộ Thần liền đan viện, phù viện một bên cũng không chọn, mà lựa chọn minh văn viện đang từ từ xuống dốc.

Người này tâm nhãn nhỏ như vậy, ông nội muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, sợ là rất khó khăn.

“Mộ Thần thực sự có cá tính a!” Trình Uyển Bạch nói.

Tạ Đan Yên ném cái xem thường, “Cá tính? Quỷ hẹp hòi thì có, nam nhân mà lại nhỏ mọn như vậy, thực sự là hiếm thấy.”

Hoa Xu đứng ở một bên đầy hưng trí xem náo nhiệt, “Mộ Thần cư

nhiên lựa chọn minh văn viện, thật sự là ngoài dự đoán a! Con cáo già Kinh Sí Diễm này, tựa hồ đem Lộ Hàn cùng Tống Thừa đều đùa giỡn.”

“Mộ Thần tựa hồ rất mang thù a!” Lam Nhược Phong nhượng mày nói.

https://thuviensach.vn

“Không trách hắn được, đúng là đan viện cùng phù viện lúc trước đãrất quá đáng.” Hoa Xu lắc đầu nói.

… …

“Mộ Thần, ta biết lúc trước ngươi tại phù viện chịuủy khuất, chỉ cần ngươi ở lại phù viện, ta lập tức đem ngươi chuyển tới thiên ban, cho ngươi đãi ngộ mà tinh anh đệ tử nên có, thư khố của phù viện cũng có thể hướng ngươi rộng mở.” Tống Thừa vội vàng đi tới trước mặt Mộ Thần nói.

Mộ Thần cung kính hành lễ với Tống Thừa, thản nhiên nói: “Viện trưởng, ta đã nghiên cứu qua minh văn, phát hiện ra minh văn mới là thứ

mà ta chân chính cảm thấy hứng thú, cho nên, thật xin lỗi, ta không thể ở

lại phù viện.”

“Mộ Thần, ngươi không lưu tại phù viện là đúng, nhưng mà ngươi không nên đi minh văn viện a! Tin tưởng ta, đan viện mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi, trong tất cảthuật, luyện đan mới là chính đạo, minh văn thuật bất quá chỉ là thứ bất nhập lưu, ngươi đi minh văn viện, đó là người tài không được trọng dụng a!” Lộ Hàn bược theo Tống Thừa, đi tới trước mặt Mộ Thần nói.

“Đủ, hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, đều cút ngay đi, Mộ Thần bây giờ là người minh văn viện chúng ta, hắn cùng hai lão gia hỏa các ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có, Lộ Hàn, ngươi lớn tuổi rồi cho nên đầu óc không rõ ràng sao? Cư nhiên dám nói minh văn là thứ bất nhập lưu, ngươi đang muốn chếtsao?” Hạ Thanh Nghiên chống nạnh, hung ác trừng Lộ Hàn cùng Tống Thừa nói.

Lộ Hàn ngượng ngùng cười cười, hai viện trưởng của minh văn viện, nổi danh là người xinh đẹp, cũng nổi danh là người mạnh mẽ.

Hạ Thanh Nghiên quay đầu, thay đổi bộ mặt khác, vẻ mặt ôn hoà nói với Mộ Thần: “Mộ đồng học, ngươi đừng nghe bọn họ hai lão gia hỏa này https://thuviensach.vn

nói hưu nói vượn, minh văn viện chúng ta cần nhất thiên tài đệ tử giống như Mộ Thần ngươi vậy, hơn nữa, bầu không khí trong minh văn viện chúng ta thực tốt, tuyệt đối sẽ không chướng khí mù mịt giống đan viện cùng phù viện, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm.” Nói tới đây, Hạ Thanh Nghiên lại hung ác liếc mắt nhìn Lộ Hàn cùng Tống Thừa một cái.

“Ta đương nhiên tin tưởng minh văn thuật bác đại tinh thâm, gần đây ta đang nghiên cứumột chút vềminh văn thuật, ta vì nó mà mê muội thật sâu, ta nguyện ý vì minh văn kính dâng một đời của ta.” Mộ Thần cười cười nói.

“Tốt, tốt, thật tinh mắt, cùng minh văn thuật nói đến, thì đan thuật cùng phù thuật mới là thứ bất nhập lưu, chỉ là một ít người cótầm nhìn hạn hẹp nên không hiểu màthôi.” Hạ Thanh Nghiên lạnh lùng nói.

“Hạ Thanh Nghiên, Mộ Thần cần phải hoàn thành khảo hạch của minh văn viện các ngươi, thì hắn mới đúng là học sinh của minh văn viện.” Tống Thừa tiến lên phía trước nói. Nếu như không thông qua, Mộ Thần liền vẫn là người phù viện.

“Ta tuyệt đối tin tưởng vào thiên phú của Mộ Thần, cho nên hắn không cần thử.” Hạ Thanh Nghiên đen mặt, quay đầu, tức giận nói với Tống Thừa.

“Cái này không thể được, ngươi không thể phá hủy quy củ.” Tống Thừa vội vàng nói.

“Hạ đạo sư, ta vẫn nêngiống với các đệ tử khác tiến hành thí nghiệm đi, ta tin tưởng vào thực lực của mình.” Mộ Thần vân đạm phong khinh cười nói.

Hạ Thanh Nghiên nhìn bộ dáng Mộ Thần tràn đầy tự tin, nhíu mày nói: “Đã như vậy thì, tùy ngươi đi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đi theo Hạ Thanh Nghiên tới nơi thí nghiệm của minh văn viện.

Tống Thừa nhìn phương hướng của Hạ Thanh Nghiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mỹ nhân kế! Rất gian trá!”

Lộ Hàn gật gật đầu, nói: “Nói không sai.”

Thí nghiệm của minh văn viện rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành một cái minh văn nhất cấp là có thể.

Mộ Thần đã có thể thuần thục vẽ minh văn nhị cấp, minh văn tam cấp cũng có thể vẽ một ít, vẽ một cái minh văn nhất cấp đối với Mộ Thần mà nói, một chút khó khăn đều không có.

Hạ Thanh Nghiên nguyên bản còn nghĩ, nếu Mộ Thần không có cách nào thông qua khảo hạch, thì nàng sẽ mở một cửa sau cho hắn, nào biết, Mộ Thần trong phút chốc liền hoàn thành một cái minh văn, tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người trong sân không khỏi cứng lưỡi.

“Tỷ tỷ, Mộ Thần ít nhất là nhị cấp minh văn sư.” Hạ Thanh Lệ tiến tới bên tai Hạ Thanh Nghiên nói.

Sắc mặt Hạ Thanh Nghiên nhất thời đổi đổi, nàng nguyên bản tưởng rằng Mộ Thần chỉ là đối với đan viện và phù viện có khúc mắc nên mới có thể nói là cảm thấy hứng thú với minh văn, nhưng mà, hiện tại thoạt nhìn, Mộ Thần có khả năng là nói thật.

Nhìn thấy trên màn ảnh, đằng sau tên của Mộ Thần đưa ra hai chữ

‘thông qua’, Tống Thừa gấp tới mức giơ chân.

“Hạ Thanh Nghiên, ngươi không phải là lừa gạtđi?!” Tống Thừa nhíu mày nói.

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên cười lạnh, nói: “Tống viện trưởng, ngươi không thể

oan uổng ta a, thích lừa gạt… Chính là nhóm phù viện các ngươi mới đúng a.”

“Mộ Thần mới vừa vào học viện, vẽ mưa thuận gió hoà phù, Phạm Li liền sống chếtnói phù chú kích phát không được, cũng may lúc ấy có Kinh Sí Diễm tiền bối tại đó, nếu không, một tuyệt thế thiên tài như vậy lạibị phù viện các ngươi đuổi đi ra, Mộ Thần nếu như là thực sựbịđám phù viện không có mắt các ngươi đuổi ra, minh văn viện chúng ta đây tổn thất liền lớn a.” Hạ Thanh Nghiên châm chọc nói.

Tống Thừa sắc mặt đổi đổi, sự tình mưa thuận gió hoà phù thật sự là đã nháo ồn.

Hắn sau đó lại tra qua thí nghiệm khi Mộ Thần vào học viện, phát hiện Phạm Li không chỉ tại trên kết quả thí nghiệm động tay chân, thậm chí tại trong thí nghiệm cũng động tay chân, tờ phù mưa thuận gió hoà đã chia cho Mộ Thần kia, bản thân nó cũng có vấn đề.

Lúc ấy, Mộ Thần hẳn là đã nhìn thấu cái gì, cho nên mới sáng tạo một loại kết cấu kiểu mới…

Tại dưới dạng tình huống kia, Mộ Thần nếu muốn thông qua thí nghiệm của phù viện thì sức quan sát phải rất sắc bén, khí độ gặp nguy không loạn, sức sáng tạo cũng rất kinh người, thiếu một thứ trong đó cũng không được, phù viện cư nhiên đem một tuyệt thế thiên tài như vậy đẩy ra ngoài.

“Bất kể thế nào, Mộ Thần, không thể chuyển tới minh văn viện các ngươi.” Tống Thừa thần tình dữ tợn nói.

Hạ Thanh Nghiên chống nạnh híp mắt, khí tức toàn bộ khai hỏa,

“Tống Thừa, ta cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi đã muốnmở phường https://thuviensach.vn

nhuộm, bất kể thế nào, Mộ Thần đã thông qua khảo hạch của minh văn viện, về sau hắn chính là người minh văn viện.”

Tống Thừa nhìn bộ dáng Hạ Thanh Nghiên, thay đổi biểu tình, hai tay tạo thành chữ thập hướng phía Hạ Thanh Nghiên bái bái, nở nụ cười nói:

“Hạ viện trưởng, xin ngươi thương xót a, Mộ Thần hắn hiện tại chính là tức giận, chờ hắn hết giận thì hắn sẽ hối hận, thiên phú của hắn tại trên phù thuật kiệt xuất như vậy, hắn nên là người phù viện chúng ta a.”

Hạ Thanh Nghiên cười lạnh, Tống Thừa người này, thấy cứng không được liền biến mềm, nói: “Tống viện trưởng, ngươi lầm rồi, Mộ Thần kiệt xuất nhất không phải là phù thuật, cũng không phải là đan thuật, mà là năng lực học tập kinh người của hắn, nghe nói, lúc trước hắn là bởi vì sai lầm mà bị phân phối nhầm đến phù viện, nên hắn mới có thể đi học phù thuật.”

Tống Thừa sắc mặt đổi đổi, quả thật là có lời đồn như vậy, nói Mộ

Thần là tại trong vòng một ngày học được phù chú, nhưng mà, hắn nghe xong chỉ là cười trừ, hiện tại thoạt nhìn thật đúng là có khả năng này a!

“Chúc mừng ngươi thông qua.” Diệp Thạch tiến tới bên người Mộ

Thần nói.

Mộ Thần ôm hai tay, nhún vai, nói: “Không có gì tốt chúc mừng, làchuyện trong dự kiến.”

“Nói cũng phải.” Diệp Thạch cười cười nói.

… …

“Các ngươi đang cãi cái gì vậy?” Một mùi rượu nồng đậm truyền tới.

Hạ Thanh Nghiên quay đầu lại, liền thấy được Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

“Hùng tiền bối, ngươi như thế nào lại đi ra?” Hạ Thanh Nghiên có chút kinh ngạc nói, Hùng Uy ở tại mỏ đá đã nhiều năm, trừ bỏ đi ra mua rượu, hắn rất ít rời đi mỏ đá.

“Trong lúc rãnh rỗi nên ra ngoài đi bộ một chút, vài ngườicác ngươi xảy ra chuyện gì sao?” Hùng Uy thản nhiên nói.

“Hai lão già này không biết xấu hổ, đoạt người trong viện chúng ta.”

Hạ Thanh Nghiên lòng đầy căm phẫn nói.

“Nói bậy, rõ ràng là ngươi đã đùa giỡn thủ đoạn gì, đàogóc tường phù viện chúng ta.” Tống Thừa không cho là đúng, nói.

Hạ Thanh Nghiên híp mắt, tức giận nói: “Ngươi chính mình không có mị lực, giữ không đượcđệ tử học viện của ngươi sao có thể trách ta a!”

“Mộ Thần nên vào nhất vẫn là đan viện.” Lộ Hàn bước lên nói.

“Câm miệng!” Hạ Thanh Nghiên cùng Tống Thừa trăm miệng một lời nói.

Lộ Hàn bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng Mộ Thần ngay từ đầu đã xin vào đan viện, chỉ là, âm kém dương sai mà thành người phù viện, hiện giờ lại xin chuyển vào minh văn viện, quan hệ của đan viện cùng Mộ Thần là kém nhất.

“Cô nãi nãi, xin ngươi thương xót mà giơ cao đánh khẽ, được không a?” Tống Thừa đau khổ nói.

Hạ Thanh Nghiên ôm hai tay, tức giận nói: “Đừng giả bộ đáng thương, cô nãi nãi ta không để mình bị xoay vòng vòng đâu.”

… …

https://thuviensach.vn

Hùng Uy đánh giá mấy người, nói: “Xem ra đồ đệ của ta rất được hoan nghênh a!”

“Đồ đệ của ngươi?” Hạ Thanh Nghiên khó hiểu nhìn Hùng Uy hỏi.

Hùng Uy gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đồ đệ, đứngở đó làm gì, còn không mau lại đây gặp sư phụ.”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn phương hướng của Hùng Uy, hỏi: “Hắn đang gọi ai đó?”

Mộ Thần nhăn mày, nói: “Không biết.”

“Ngươi cũng có việc không biết a! Ta cảm giác hắn đang gọi ngươi đấy.” Diệp Thạch bĩu môi nói, lại nói: “Nhưng mà điều đó không có khả

năng!”

Mộ Thần híp mắt, hắn cũng hiểu được là Hùng Uy đang gọi hắn, bất quá, Hùng Uy thu hắn làm đồ đệ hồi nào a?

“Nhóc con, đến sư phụ cũng không biết.” Hùng Uy chợt lóe thân liền tới bên người Mộ Thần, một chưởng vỗ vào vai Mộ Thần, Mộ Thần chỉ

cảm thấy cả người đau một trận, cả người đều bị giam lại.

“Mau gọi a!” Hùng Uy hơi uy hiếp híp mắt nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần tại Hùng Uy thứ hai chưởng chụp được tới thời điểm, ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Sư phụ.”

Tay của Hùng Uy mềm nhẹ dừng lại trên vai Mộ Thần, vừa lòng nói:

“Đồ đệ, ngươi được rất nhiều người đoạt a! Làm đồ đệ của Hùng Uy ta chính là phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như vậy, ta coitrọng ngươi a.”

Mộ Thần xấu hổ cười cười, nói: “Sư phụ quá khen.”

https://thuviensach.vn

“Thứ này cho ngươi.” Hùng Uy đem một khối đá hồng sắc, đưa cho Mộ Thần.

Mộ Thần híp mắt, ánh mắt không khỏi có chút quỷ dị, Hùng Uy đưa tới là một khối liên diễm tinh thạch, tác dụng của tảng đá kia, là tăng lên phẩm chất của dị hỏa.

Thanh Minh Diễm của hắn thời điểm thu vào tay là tam cấp hạ phẩm, hiện giờ đã bồi dưỡng đến tam cấp thượng phẩm, một khối lớn như vậy, đầy đủ để Thanh Minh Diễm trên tay hắn tiến vào tứ cấp.

“Đa tạ sư phụ.” Mộ Thần cung kính nói.

Hùng Uy đưa thứ này cho hắn, là biết trên người hắn có dị hỏa? Đám lão nhân này, một đám đều là cáo già, ánh mắt thực tinh a!

Diệp Thạch bước lên, oán trách: “Tiền bối, ngươi sao lại đưa một khối đá như vậy choMộ Thần làm lễ gặp mặt a? Ngươi cũng quá không có tâm, Mộ Thần rất được nhiều người đoạt a, một đống người đang muốn nhận hắn làm đồ đệ đó.”

Hùng Uy ném cái xem thường, nói: “Đồ đệ, ngươi làm sao lại tìm được người không có ánh mắt như vậy.”

Diệp Thạch nghe vậy thì hung hăng trừng Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

100. Chương 100: Liên Diễm Tinh Thạch

“Hùng tiền bối cư nhiên lại thu Mộ Thần làm đồ đệ.” Mộ Dung Diễm ngoài ý muốn nói.

Vài đạo sư trong đan viện tựa hồ cũng có ý thu Mộ Thần làm đồ đệ, bất quá Hùng Uy đã nhanh chân đến trước, có Hùng Uy làm hậu trường, người bên ngoài nếu muốn động vào Mộ Thần thì phải nghĩ kĩ.

Mộ Dung Diễm híp mắt, thầm nghĩ: Mộ Thần được thật nhiều người đoạt, Hoa Xu thu hắn làm đồ đệ, lại thu không tình nguyện, Mộ Thần lại có nhiều người vội vàng muốn thu hắn làm đồ đệ như vậy.

“Liên diễm tinh thạch, làm sao có thể?” Lam Nhược Phong nhìn đồ

vật trong tay Mộ Thần, sợ hãi nói.

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong đang sợ hãi, không hiểu mà hỏi:

“Nhược Phong, ngươi làm sao vậy? Cục đá kia có vấn đề?”

Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, liên diễm tinh thạch có tác dụng là tăng lên phẩm chất của dị hỏa, Hùng Uy vì sao lại tặng cho Mộ Thần thứ

này? Chẳng lẽ trên người Mộ Thần có dị hỏa?

“Cục đá kia là liên diễm tinh thạch, dùng để tăng lên phẩm chất của dị

hỏa.” Mộ Dung Diễm giải thích với Trang Du.

https://thuviensach.vn

Trang Du như có điều suy nghĩ, nói: “Trên người Mộ Thần có thái dương tinh hỏa, cho nên Hùng tiền bối mới cho hắn vật kia sao?”

Mộ Dung Diễm lắc lắc đầu, nói: “Hẳn là không phải, Mộ Thần luyện ra Viêm Hỏa Phù, thu được thái dương tinh hỏa phẩm chất không tồi, nhưng mà rất mỏng manh, bồi dưỡng không được.” Tuy rằng như thế, nhưng mà vật kia đối với người tìm không được dị hỏa, lại cần viêm hỏa mà nói, cũng là lựa chọn không tồi.

“Trên người Mộ Thần, hẳn là có dị hỏa khác.” Mộ Dung Diễm ngừng một chút nói.

Trang Du lại không nghĩ như vậy: “Không có khả năng! Hắn chưa từng hiển lộ qua.”

“Mộ Thần tương đối điệu thấp.” Mộ Dung Diễm híp mắt, Mộ Thần là người cẩn thận như vậy, làm sao có thể tại trước lúc không có năng lực tự

bảo vệ mình, hiển lộ ra dị hỏa của mình, nếu hiện tại Hùng Uy đã thu hắn làm đồ đệ, vậy hẳn là không có mấy người có dũng cảm động tới hắn.

Lam Nhược Phong cắn răng, lần trước khi Mộ Thần đỡ một chưởng của Sư Tử Ngọc, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức của dị hỏa, đó quả

nhiên không phải là ảo giác.

… …

Phòng viện trưởng.

“Được rồi, Tống Thừa, ngươi đừng náo loạn, Mộ Thần nếu đã chuyển vào minh văn viện rồi, chuyện kêu hắn trở về phù viện là không có khả

năng.” Liên Thành Không bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tống Thừa nói.

https://thuviensach.vn

Liên Thành Không âm thầm nghĩ: Nói giỡn sao, hai nữ nhân trong minh văn viện kia cũng không phải là dễ chọc, tục ngữ nói đúng, chỉ có nữ

tử cùng tiểu nhân là khó nuôi, hắn điên rồi mới có thể mạo hiểm đi nói lý giúp Tống Thừa mà đắc tội Hạ Thanh Nghiên cùng Hạ Thanh Lệ, huống chi, Tống Thừa căn bản là không có lý.

Chuyện của Mộ Thần, hắn đã nghe nói, Mộ Thần đích thật là thiên tài hiếm có, Liên Thành Không nguyên bản cũng có ý định thu Mộ Thần làm đồ đệ, đáng tiếc bị Hùng Uy giành trước.

“Viện trưởng, thiên phú về phù của Mộ Thần phi thường cao, nếu như

hắn vào minh văn viện sẽ làm mai một tài năng của hắn.” Tống Thừa vội vàng nói.

“Đủ rồi, hắn ưu tú như thế, sao ngươi lúc trước lại đem người thả tại hoàng ban lâu như vậy, Mộ Thần rời đi, chỉ có thể nói là phù viện các ngươi tự làm bậy không thể sống.” Liên Thành Không tức giận nói.

Tống Thừa không cho là đúng, nói: “Viện trưởng, nếu không phải là ngươi đem Mộ Thần đưa tới mỏ đá, ta đã sớm đem hắn chuyển tới thiên ban rồi.”

Liên Thành Không đôi mắt không tốt hướng phía Tống Thừa nhìn qua, “Ý của ngươi, là ta sai?”

Tống Thừa xấu hổ cười cười, “Không, không có, ta làm sao dám.”

Khuôn mặt của Liên Thành Không bình tĩnh, đem Tống Thừa ném ra cửa.

… …

Đan viện.

https://thuviensach.vn

“Viện trưởng, Mộ Thần sao lại gia nhập minh văn viện?” Thái Thúc Danh nhìn Lộ Hàn, lẩm bẩm.

Tuy rằng Mộ Thần đã bị sắp xếp vào minh văn viện, nhưng mà Thái Thúc Danh vẫn không dám tin tưởng.

“Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây!” Lộ Hàn tức giận nói.

Kinh Sí Diễm hỗn đản chết tiệt này, nói chuyện lại nói một nửa, lưu một nửa, cố ý mê hoặc hắn, thật sự là gia hỏa thiếu đạo đức, vô sỉ, lại còn thu nhiều nguyên thạch của hắn như vậy, thực sự không có mặt mũi.

“Hùng Uy sao lại thu Mộ Thần làm đồ đệ? Mộ Thần rõ ràng là đồ đệ

ta xem trúng.” Thái Thúc Danh nhíu mày nói.

Diêm Võ tức giận nói: “Đủ rồi, ngươi đừng nhớ thương, liền tính Hùng Uy không thu Mộ Thần làm đồ đệ, cũng không tới phiên ngươi đâu.”

Thái Thúc Danh bất mãn trừng mắt nhìn Diêm Võ.

Lộ Hàn nhắm mắt lại, nhẹ hít một hơi, không biết làm sao, nói: “Được rồi, chỉ trách là đan viện chúng ta cùng Mộ Thần không có duyên a!”

Lam Đạt đứng ở một bên, buồn bực không lên tiếng, Mộ Thần càng ngày càng ưu tú, thế cho nên thành kiến của đám người Lộ Hàn đối với hắn tựa hồ càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian này, ánh mắt của người trong đan viện nhìn hắn đều có chút cổ quái.

Lam Đạt cắn răng, nếu sớm biết Mộ Thần người này sẽ làm ra nhiễu loạn lớn như vậy, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không giúp Lam Nhược Phong làm việc.

“Đồ vật mà Hùng Uy hôm nay đưa cho Mộ Thần, tựa hồ là liên diễm tinh thạch.” Thái Thúc Danh trầm mặc một hồi nói.

https://thuviensach.vn

Lộ Hàn gật gật đầu, nói: “Không sai, đã sớm nghe nói trên tay Hùng Uy có thứ này, không nghĩ tới là sự thật.”

Từ sau khi Hùng Uy trúng hàn độc, hắn luôn luôn tìm kiếm phương pháp giải độc, y thánh nói ngũ phẩm dị hỏa có thể giải độc cho Hùng Uy, Hùng Uy truy tìm nhiều năm, lại không có tìm được tung tích của dị hỏa, liên diễm tinh thạch lại là đồ vật có thể đề cao phẩm chất dị hỏa, Hùng Uy quý thứ này như trân bảo, hiện tại hắn cư nhiên đem thứ này cho Mộ Thần.

“Chẳng lẽ Mộ Thần có dị hỏa?” Diêm Võ nói thầm.

Lộ Hàn cau mày, dị hỏa là thứ mà tất cả luyện dược sư đều mơ ước, luyện dược sư có được dị hỏa, đã định trước sẽ đi xa hơn so với những luyện dược sư khác, Mộ Thần vốn là tuyệt thế thiên tài, nếu lại có được dị

hỏa, đó quả thực là như hổ thêm cánh.

… …

Phù viện.

“Phanh!” Đồ vật loạn thất bát tao đều bị đẩy xuống, nhìn kỹ, có thể

phát hiện, Tống Thừa tuy rằng tức giận cả người phát run, nhưng mà nhãn lực lại là một chút cũng không có kém, dưới đất đều là hang rẻ tiền, về

phần những đồ vật trân quý lại hoàn hảo không bị tổn hao.

Tống Thừa nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui.

“Viện trưởng, ngài đừng nóng.” Hoàng An đứng ở một bên an ủi.

Tống Thừa cắn răng, phẫn uất nghiến răng, “Một đám hỗn đản, hỗn đản! Xú nha đầu chết tiệt miệng còn hôi sữa kia, cư nhiên chạy tới đào góc tường của ta, nha đầu chết tiệt không biết xấu hổ kia, khó trách không gả ra ngoài được…”

https://thuviensach.vn

“Viện trưởng, ngài nhỏ giọng một chút, cẩn thận đừng làm cho người ngoài nghe thấy được, lại truyền tới trong tai Hạ viện trưởng.” Hoàng An nhỏ giọng nói.

Tống Thừa tức giận nói: “Nhỏ giọng một chút? Ta tại sao lại phải nhỏ

giọng? Nàng đào góc tường của ta, còn không cho ta nói!?”

Tống Thừa thở hổn hển, ánh mắt có chút mơ hồ, “Lời vừa rồi của ta, nha đầu kia sẽ không nghe được đi?!”

Hoàng An xấu hổ nói: “Hẳn là sẽ không.” Nếu ngài sợ người ta biết, vậy ngài nhỏ giọng một chút a!

“Tức chết ta, tức chết ta!” Tống Thừa tức giận.

“Viện trưởng, ván đã đóng thuyền, ngài vẫn nên nén bi thương thuận theo biến hóa đi.” Hoàng An nói.

“Phạm Li chết tiệt!” Tống Thừa tức giận mắng.

Hoàng An cúi đầu, nhìn Tống Thừa đang nổi nóng, không dám lên tiếng nói cho Tống Thừa là Phạm Li viết thư nhận sai, muốn được triệu hồi về.

… …

“Đồ nhi, ngươi đã đến rồi.” Hùng Uy lười biếng nhìn Mộ Thần, nói.

“U, tình nhân của ngươi cư nhiên cũng tới, tiểu Thạch Đầu, ngươi có phải là nhớ ta hay không a! Sau khi rời khỏi lại nhớ mãi không quên với ta!

Ngươi nếu như muốn nhìn thấy ta thì có thể thường xuyên đến a!” Hùng Uy hướng phía Diệp Thạch nhe răng cười nói.

Diệp Thạch nhăn mày, tức giận nói: “Ai nhớ ngươi chứ, ngươi không cần si tâm vọng tưởng.”

https://thuviensach.vn

Hùng Uy ném cái xem thường, nói: “Đồ đệ, ngươi thật sự không suy xét lại tìm một người khác sao? Người này vừa dữ vừa không biết lấy lòng.”

“Ngươi muốn đánh nhau?” Diệp Thạch giơ giơ nắm tay, kích động nói.

Hùng Uy nhìn bộ dáng Diệp Thạch tức giận trừng mắt dựng thẳng, khanh khách cười không ngừng.

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Hùng Uy một cái, nói: “Sư phụ, ngươi là đại nhân vật, cần gì chấp nhặt với Thạch Đầu đâu.”

Hùng Uy nhíu mày, nói: “Được rồi, tiểu quỷ, nhìn tại phân thượng của đồ đệ ta, ta không chấp nhặt với ngươi.”

Diệp Thạch nghiến răng, căm giận nhìn Hùng Uy.

“Được rồi, bắt đầu đi, ta thay ngươi hộ pháp.” Hùng Uy nói với Mộ

Thần.

… …

Mộ Thần gật gật đầu, đi tới một bên thả ra Thanh Minh Diễm, bắt đầu cùng liên diễm tinh thạch dung hợp.

Thanh Minh Diễm bị phóng xuất, không trung mỏ đá lập tức một mảnh màu thanh bích, độ ấm trong mỏ đá lập tức tăng lên.

Mộ Thần vừa mới thả ra Thanh Minh Diễm, sau lưng vài đạo thân ảnh liền xuất hiện tại xung quanh mỏ đá.

Khí thế trên người Hùng Uy phóng ra một chút, tới vài người thì lập tức thu liễm khí thế trên người.

https://thuviensach.vn

“Hùng huynh, đồ đệ ngươi đây là…” Sư Tử Ngọc kinh ngạc nhìn phương hướng của Mộ Thần.

“Đồ đệ của ta đang thăng cấp dị hỏa.” Hùng Uy thản nhiên nói.

“Trong thân thể đồ đệ ngươi tựa hồ không phải là thái dương tinh hỏa a!” Sư Tử Ngọc nhăn mày nói.

Hùng Uy gật gật đầu, nói: “Không sai, đích thật không phải là thái dương tinh hỏa, mà là Thanh Minh Diễm.”

“Đồ đệ ngươi giấu đủ sâu a!” Sư Tử Ngọc chắp tay sau lưng, híp mắt nói.

Hùng Uy đắc ý dào dạt, cười nói: “Đó là đồ đệ ta điệu thấp, thâm tàng bất lộ giống ta.”

Sư Tử Ngọc ném cái xem thường, Hùng Uy người này cư nhiên cũng có mặt mũi nói mình điệu thấp.

Lộ Hàn cùng Tống Thừa cơ hồ đồng thời tới mỏ đá.

“Thanh Minh Diễm.” Lộ Hàn nhìn ngọn lửa trên bầu trời, trong con ngươi hiện lên vài phần kinh ngạc, xem ra lập tức sẽ đi vào tứ phẩm, Mộ

Thần này thật đúng là đủ ẩn nhẫn, có được dị hỏa, cư nhiên giấu diếm đến hiện tại.

Tống Thừa nhìn Mộ Thần, vẻ mặt lã chã chực khóc, “Thiệt thòi lớn, thiệt thòi lớn a!”

Lộ Hàn nhìn biểu tình của Tống Thừa, không khỏi có chút cảm động lây.

“Tỷ tỷ, là Thanh Minh Diễm a!” Hạ Thanh Lệ đứng trên ngọn núi nói.

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nụ cười trên mặt sáng loá, “Nhặt được bảo a! Mộ Thần người này thật đúng là ngoài dự đoán.”

Hạ Thanh Lệ gật đầu, thầm chấp nhận: “Nói đúng a!”

Lam Nhược Phong nhìn Thanh Minh Diễm trên bầu trời, trong lòng có một cỗ cảm giác nói không nên lời, là của mình, rõ ràng phải là của mình, Lam Nhược Phong vẫn luôn mơ hồ cảm thấy Mộ Thần đã đoạt đồ của mình, thời điểm Thanh Minh Diễm xuất hiện, cảm giác này rốt cục rõ ràng.

Thanh Minh Diễm chậm rãi cùng liên diễm tinh thạch dung hợp cùng nhau, Thanh Minh Diễm thăng cấp tứ phẩm, cường độ viêm hỏa lập tức tăng lên hơn vài lần.

Tu vi của Mộ Thần theo phẩm cấp của ngọn lửa trong thân thể tăng lên mà tùy theo tăng lên, liên tiếp thăng ba cấp, trở thành bát tinh võ sư.

Diệp Thạch nhìn phương hướng Mộ Thần, nói: “Mộ Thần tiến bộ thật nhanh a!”

Hùng Uy quét mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói: “Mộ Thần tiến bộ

đương nhiên nhanh, hắn chính là đồ đệ của ta, tiểu Thạch Đầu, ngươi cần phải cố gắng một chút, đừng tưởng rằng ngươi là bát cấp tư chất liền có thể

luôn luôn áp đồ đệ của ta một cấp, nếu như ngươi lại cứbiếng nhác như vậy, sớm muộn gì sẽ bị đồ đệ của ta vứt ra ngoài ngàn dặm.”

Diệp Thạch cắn chặt răng, nói: “Ta sẽ cố gắng…”

Hùng Uy nhìn Diệp Thạch, nhíu mày, nói: “Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.”

Hùng Uy cúi đầu, thầm nghĩ: Tiểu tử Diệp Thạch này vẫn là có chút ưu điểm, tỷ như, có đôi khi cũng rất nghe lời.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

101. Chương 101: Thân Thế

Không quản Tống Thừa cùng Lộ Hàn phản đối như thế nào, Mộ Thần vẫn là trở thành tân sinh của minh văn viện.

Hạ Thanh Nghiên đem Mộ Thần bỏ vào trong thiên ban của minh văn viện, Mộ Thần cùng Diệp Thạch đều thành đệ tử tinh anh của học viện, mua đồ có thể được chiết khấu, Mộ Thần không cần mượn tay Diệp Thạch mua đồ.

“Năm nghìn vạn?” Mộ Thần cầm thẻ nguyên thạch Diệp Thạch đưa tới, ngoài ý muốn hỏi.

“Đây là tiền đặt cọc lần trước sư phụ cùng vài thế lực lớn ở Hoàng đô đạt thành hiệp nghị, mỗi tháng giao cho bọn họ năm đến mười tờtam cấp Viêm Hỏa Phù, còn có mỗi tháng sư phụ sẽ thả ra ba mươi tờViêm Hỏa Phù đi bán đấu giá, như vậy mỗi tháng ngươi đại khái cần chuẩn bị một trăm tờ

Tam cấp Viêm Hỏa Phù. Có phảirất khó khăn không?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần lắc đầu, cười cười nói: “Sẽ không.” Một trăm tờ Viêm Hỏa Phù, trong hai ngày đại khái là có thể hoàn thành.

Diệp Thạch gật gật đầu, thở ra một hơi, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Một tam cấp phù sư phổ thông một ngày toàn lực vẽ tam cấp phù chú, sản lượng hẳn là cỡ năm đến tám tờ, Diệp Thạch cảm thấy Kinh Sí Diễm an bài nhiệm vụ cho Mộ Thần rất nặng, còn cùng Kinh Sí Diễm nháo một trận.

https://thuviensach.vn

Thẳng đến lúc Kinh Sí Diễm nói, Mộ Thần là thiên tài, không thể lấy chuẩn mực thường nhân đi phán xét, có lẽ hiệu suất của hắn tốt hơn vài lần so với phổ thông tam cấp phù sư, Diệp Thạch mới im lặng lại.

“Ngày mai chính là ngày nghỉ, ngươi có muốn cùng ta đi gặp cha ta hay không?” Mộ Thần cười nói với Diệp Thạch.

Trong khoảng thời gian này, Kinh Sí Diễm cùng vài thế lực lớn giao dịch xong, lại lục tục đưa ra không ít Viêm Hỏa Phù, nhiệt tình của mọi người đối với Viêm Hỏa Phù đã lạnh hơn vài phần, hiện tại hắn đi ra ngoài sẽ không bị rêu rao giống lúc trước.

“Được a!” Diệp Thạch gật gật đầu, lại hỏi: “Đúng rồi, Mộ Thần, ngươi tại minh văn viện sốngtốt không?”

“Rất tốt, minh văn nhất đạo, bác đại tinh thâm, minh văn của Huyền Phong đế quốc chúng ta, phần lớn khắc họa trên binh khí, đề cao uy lực của binh khí, nhưng mà kỳ thật, tác dụng của minh văn xa xa không chỉ như

thế. Minh văn có thể khắc họa trên đan dược, đề cao ích lợi của đan dược, còn có thể khắc họa trên người, phụ trợ tu luyện…” Mộ Thần thao thao bất tuyệt.

Minh văn thuật có chút ít lưu ý, học sinh trong minh văn viện không nhiều lắm, không khí trong minh văn viện không tồi, ít nhất không có người nơi chốn tìm hắn.

Dựa theo nguyên văn ghi lại, Huyền Phong đế quốc bất quá chỉ là một cái tiểu quốc, hắn sớm muộn gì cũng sẽ cùng Diệp Thạch đi ra ngoài, kiến thức bầu trời càng rộng lớn. Diệp Thạch mở to mắt, nói: “Làm sao ngươi biết điều này.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Trên sách có ghi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch sùng bái nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươi hiểu được thật nhiều.”

“Đâu có.” Mộ Thần cười cười nói.

“…”

Vào ngày nghỉ, Mộ Thần cùng Diệp Thạch đã sớm ly khai học viện, đi tới Tường Nguyệt tửu lâu.

“Thần nhi.” Mộ Viễn Phong nhìn thấy Mộ Thần, không khỏi kích động.

“Phụ thân.” Mộ Thần thân thiết gọi một tiếng, Mộ Thần kiếp trước là cô nhi, sau khi xuyên tới đây, vẫn luôn đem Mộ Viễn Phong trở thành phụ

thân thân sinh, đối với Mộ Viễn Phong quyến luyến rất sâu.

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ

hào hùng, đệ tử ưu tú nhất trong Thánh Tinh học viện, không phải là người khác, mà là con trai của mình.

“Mộ thúc thúc.” Diệp Thạch nhu thuận gọi một tiếng, hướng phía Mộ

Viễn Phong hành lễ.

Mộ Viễn Phong ôn hòa nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu cao lớn hơn rồi a!”

Diệp Thạch có chút khẩn trương gật gật đầu, xoa tay, nói: “Cao lớn một chút.”

Mộ Viễn Phong thản nhiên cười, tuy rằng Diệp Thạch bây giờ là đồ đệ

của võ vương, ở trước mặt mình lại một chút cũng không biến đổi.

Mộ Thần nhìn bộ dáng câu nệ của Diệp Thạch, có cảm giác muốn bật cười, cho dù đối mặt với Kinh Sí Diễm, Diệp Thạch cũng sẽ không cẩn https://thuviensach.vn

thận như vậy, nhưng mà tại trước mặt phụ thân mình, lại bỗng dưng như

vậy… Đây cũng là bởi vì mình a! Nghĩ đến đây, Mộ Thần vươn tay nhéo nhéo lòng bàn tay Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt, liếc mắt trừng Mộ Thần một cái.

Bốn người ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, hàn huyên một chút tình hình gần đây. Ăn cơm xong, Diệp Thạch đi theo Trần Đạt ly khai, Mộ Thần đi theo Mộ Viễn Phong, đi tới tu luyện thất mà Mộ Viễn Phong đang thuê.

Mộ Thần lấy năm mươi tờ tam phẩm Viêm Hỏa Phù giao cho Mộ Viễn Phong.

“Đây là…” Mộ Viễn Phong nhìn thấy một xấp Viêm Hỏa Phù, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

“Đây là ta chuyên môn chuẩn bị đưa cho phụ thân ngài, tuy rằng có thể từ trong Viêm Hỏa Phù luyện ra thái dương tinh hỏa, nhưng mà lại quá yếu, nhưng mà có chút ít còn hơn không, phụ thân ngài trước tiên dung cái này, ta sẽ thay ngài lưu ý những dị hỏa khác, có lẽ cũng có thể lại chờ một đoạn thời gian, chờ ta có thể vẽ được tứ cấp Viêm Hỏa Phù, từ đó lấy ra thái dương tinh hỏa, hẳn là sẽ cường hơn rất nhiều.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ cười, Viêm Hỏa Phù của Mộ Thần tại chợ

đêm rao thành giá trên trời, Mộ Viễn Phong cũng rất động tâm, hắn vốn nghĩ Mộ Thần là con trai của mình, Viêm Hỏa Phù lại trân quý như thế, hẳn là có thể để lại mấy tờ Viêm Hỏa Phù cho mình, nào biết, Mộ Thần lập tức liền cho mình năm mươi tờ.

Nhìn bộ dáng Mộ Thần, đúng là đối với Viêm Hỏa Phù của mình không quá vừa lòng, có lẽ hắn đã già rồi, có chút theo không kịp tiết tấu của con mình.

https://thuviensach.vn

“Thần nhi, ngươi trưởng thành rồi.” Mộ Viễn Phong vui mừng cười nói.

Mộ Thần không để bụng, cười cười nói: “Nhi tử còn cần phụ thân chỉ

điểm thêm.”

Mộ Viễn Phong vỗ vỗ vai Mộ Thần, có chút buồn bã thất vọng nói:

“Hiện tại phụ thân không giúp được ngươi cái gì.”

“Sao lại như vậy chứ, ta còn kém xa lắm, phụ thân ngài là võ linh, ta lại mới chỉ là võ sư.” Mộ Thần nghiêng đầu, ra vẻ nhụt chí nói.

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Ngươi rất nhanh có thể

bắt kịp phụ thân.”

Nếu không phải là Mộ Thần đưa Phá Linh Đan tới tay hắn, hắn sẽ

không có khả năng thăng cấp võ linh nhanh như vậy, Mộ Thần trưởng thành nhanh, làm cho Mộ Viễn Phong cảm thấy tự hào, nhưng cũng cảm thấy vô lực.

Nhi tử nhà mình mới mười bốn tuổi, lại đã là bát cấp võ sư, chuẩn bị

đột phá đến trình độ võ linh, hẳn là Diệp Thạch cũng sắp rồi.

Mộ Thần lấy ra một tấm thẻ nguyên thạch giao cho Mộ Viễn Phong, nói: “Phụ thân ngài cần phải cố gắng một chút, đừng dễ dàng để cho ta bắt kịp a!”

“Thần nhi, cái này… ta không thể lấy.” Mộ Viễn Phong nhìn con số

trên thẻ, nhíu mày nói.

“Phụ thân, ngài thu đi, ngài không tin được năng lực kiếm tiền của con ngài sao? Phụ thân, ngài bây giờ là võ linh, tu luyện cầntài nguyên cấp bậc cao, đúng là thời điểm cần nguyên thạch, ngài đừng khách khí với ta.” Mộ

Thần cười cười nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong vui mừng cười cười nhìn Mộ Thần, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì tốt.

“Đúng rồi, hiện tại quan hệ của ngươi cùng Diệp Thạch thế nào?” Mộ

Viễn Phong hỏi.

“Rấttốt a!” Mộ Thần không nghĩ ngợi liền nói.

Mộ Viễn Phong híp mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Kỳ thật, thân phận của Diệp Thạch có chút quỷ dị.”

Mộ Thần không hiểu mà hỏi: “Quỷ dị?”

Mộ Viễn Phong gật gật đầu, nói: “Thời điểm lúc trước ngươi nhờ ta cẩn thận điều tra thân thế của Diệp Thạch, ta phát hiện một ít thứ không đồng nhất.”

“Không đồng nhất? Cái gì?” Mộ Thần trầm mặt hỏi.

Mộ Viễn Phong híp mắt, nói: “Mẫu phụ của Diệp Thạch, trước khi gả

cho Diệp Tầm thì đã có thai ba tháng.”

“Phụ thân, ngài có ý tứ gì, mẫu phụ Diệp Thạch chưa lập gia đình đã có thai sao?” Mộ Thần híp mắt hỏi.

“Không, ý của ta là, Diệp Thạch, cókhả năng không phải nhi tử của Diệp Tầm.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần mở to mắt, nói: “Làm sao có thể?”

Mộ Viễn Phong lắc lắc đầu, nói: “Này cũng là suy đoán của ta, lai lịch của mẫu phụ Diệp Thạch có chút quỷ dị, hắn gả cho Diệp Tầm, có lẽ là cũng có nội tình gì đó.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cắn răng, thân phận của Diệp Thạch cư nhiên còn có tin tức khác.

Mộ Thần đã sớm biết Diệp Thạch có một ông ngoại thực lực cường hãn, nhưng mà trong nguyên văn cũng không có viết đến, sinh phụ của Diệp Thạch không phải là Diệp Tầm? Bất quá, không viết cũng thật bình thường, dù sao truyện kia đều là lừa người.

Tuy rằng lừa người, nhưng mà, ấn theo lộ tuyến như chính văn Tom Mary Sue, Bạch Liên Hoa cùng vài vị tiểu công chất lượng tốt cuối cùng sống cùng nhau thiên trường địa cửu.

Vấn đề là, vị trí hiện tại của hắn chính là trong một cái thế giới chân thật, mà không phải trong tiểu thuyết.

… …

“Trần thúc, ngươi muốn nói với ta cái gì? Còn muốn ta tránh Mộ

Thần.” Diệp Thạch khó hiểu nhìn Trần Đạt.

Trần Đạt đôi mắt ôn hòa nhìn Diệp Thạch, nói: “Ngươi hiện tại đã trưởng thành, có một số việc nên nói cho ngươi biết.”

Diệp Thạch nhìn biểu tình nghiêm túc của Trần Đạt, nhịn không được có chút hoang mang.

“Trần thúc, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì với ta a?” Diệp Thạch cắn môi, không hiểu mà hỏi.

Trần Đạt khẽ thở dài, ngẩng đầu, nhìn Diệp Thạch nói: “Thạch Đầu, ngươi khôngphải là nhi tử của Diệp Tầm.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói: “Ta không phải? Vậy phụ thân của ta là ai?”

https://thuviensach.vn

“Mẫu phụ của ngươi cũng không biết hắn là ai, hắn tựa hồ không phải là người Huyền Phong đế quốc, thời điểm hắn rời đi đã để lại cho mẫu phụ

ngươi một khốingọc bài thân phận, sau đó liền đi vô tung.” Trần Đạt phiền muộn nói.

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Nếu như vậy, vậy mẫu phụ vì sao lại gả cho Diệp Tầm?”

Trần Đạt híp mắt, trên mặt hiện lên vài phần phẫn nộ, “Một nhà Diệp gia cũng không phải làthứ tốt gì, ông ngoại ngươi đã từng đã cứu Diệp Hách, Diệp Hách có nói qua sẽ làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi báo đáp ông ngoại ngươi.”

“Sau khi ông ngoại ngươi mất tích, mẫu phụ ngươi liền đi tìm nơi nương tựa là Diệp Hách, lúc đầu Diệp Hách biểu hiện cực độ nhiệt tình, đối với mẫu phụ ngươi hỏi han ân cần, chiếu cố cẩn thận.”

“Diệp Hách biết mẫu phụ ngươi bị người vứt bỏ, liền cực lực tác hợp mẫu phụ ngươi cùng Diệp Tầm.”

“Diệp Tầm lúc đầu đối với mẫu phụ ngươi vô cùng tốt, còn chỉ lên trời phát thệ, sẽ hảo hảo chiếu cố mẫu phụ ngươi, sẽ đối tốt với ngươi như con của mình.”

“Mẫu phụ ngươikhông hiểu việc đời, không biết xấu xa trong các đại gia tộc, cộngthêm phụ tử Diệp Hách lúc trước biểu hiện xác thực ôn nhu vô hại, cũng không lâu lắm, liền đối vớiphụ tử Diệp gia thành thật.”

“Mẫu phụ ngươi mềm lòng, từ từ đem đồ vật ông ngoại ngươi lưu cho mẫu phụ ngươi, đều đem cho phụ tử Diệp gia, phụ tử Diệp gia căn bản không phải là thứ tốt, sau khithấy mẫu phụ ngươi không còn gì thì liền trở

mặt, Diệp Hách cùng Diệp Tầm vẫn luôn lưu lại ngươi, một mặt là kiêng kị

ông ngoại đã mất tích của ngươi, về phương diện khác là hoài nghi trên người ngươi có đồ vật củamẫu phụ ngươi lưu lại.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn môi, hắn không có cách nào tưởng tượng được, ông nội của mình cư nhiên là một người như thế.

Nhưng mà, sau khi chân tướng bị chọc thủng, Diệp Thạch phát hiện, kỳ thật, rất nhiều chuyện đều có dấu vết để lại.

Khó trách a! Khó trách thời điểm những huynh đệ tỷ muội đó ở sau lưng chửi mình dã chủng, Diệp Tầm lại chưa bao giờ quản, khó trách, vô luận mình làm cái gì, ánh mắt Diệp Tầm nhìn mình, cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, nguyên lai, mình căn bản không phải là con hắn.

Còn có ông nội, ông nội đối với mình coi như không tồi, nhưng mà này chỉ là khi so sánh với Diệp Tầm mà thôi.

Mẫu phụ mới vừa qua đời, Diệp Hách đối với mình thực tốt, Diệp Thạch vốn tưởng rằng đó là hắn thương tiếc mình đau lòng tang mẫu, hiện tại xem ra, hắn hẳn là hoài nghi mẫu phụ để lại đồ vật cho mình đi.

“Trần thúc, ngươi vì saomà hiện tại mới nói cho ta biết chuyện này?”

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

“Mẫu phụ ngươi công đạo, tại trước lúc ngươi không có năng lực tự

bảo vệ mình, thìkhông cho ngươi biết nhiều.” Trần Đạt lắc đầu nói.

Diệp Thạch cúi đầu, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, hết thảy hôm nay biết đến, đã đảo điên nhận thức mười mấy năm của hắn.

Nếu Diệp Tầm không phải là cha của mình, vậy Diệp Dung căn bản không phải là muội muội của mình, người Diệp gia nếu lại chọc tới trên đầu hắn, hắn sẽ không khách khí nữa.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

102. Chương 102: Tín Nhiệm

Trần Đạt thấy tâm tình Diệp Thạch bình tĩnh một ít, lấy ra một cái chìa khóa giao cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là đồ để mởtủ bảo hiểm trong cửa hàng Minh Nguyệt, ông ngoại ngươi để lại đồ cho mẫu phụ ngươi, hắn gởi lại trong cửa hàng Minh Nguyệt tại Hoàng đô, Diệp Hách cùng Diệp Tầm vì mấy thứ này mà đối với mẫu phụ ngươi vừa đấm vừa xoa, nếu không phải làphụ tử Diệp gia làm như vậy, mẫu phụ ngươi cũng sẽ không chếtsớmnhư thế.” Nói tới đây, trong con ngươi Trần Đạt hiện lên phẫn nộ.

Diệp Thạch cắn răng, nắm thật chặt nắm tay.

“Ông ngoại ngươi có thực lực cường hãn, nhưng mà, tâm tư thủy chung quá thiện lương.” Trần Đạt khẽ thở dài nói.

Diệp Thạch cắn môi, trầm mặc cúi đầu, ánh mắt kịch liệt biến hóa.

Diệp Tầm không phải là sinh phụ của mình, hắn là một con mãnh thú hại chết mẫu phụ của mình, chuyện đã qua thì thôi, nếu về sau người này lại phạm đến trên đầu hắn, hắn liền sẽ không khách khí nữa.

“Thiên lý báo ứng, Diệp Hách cả đời tính toán, đại khái là sẽ không nghĩ đến, chính mình lại chết trong tay nhi tử hắn tín nhiệm nhất.” Nói tới https://thuviensach.vn

đây, trên mặt Trần Đạt nhất thời hiện lên vài phần khoái ý.

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn Trần Đạt, hỏi: “Trần thúc, ngươi nói ông nội, không, Diệp Hách là bị Diệp Tầm hại chết?”

Trần Đạt gật đầu, nói: “Đúng vậy, lại nói tiếp, việc này cũng cùng mẫu phụ ngươi có quan hệ, năm đó Diệp Tầm hao hết tâm tư lấy lòng mẫu phụ

ngươi, từ trên người mẫu phụ ngươi mò được không ít, bất quá vài thứ kia, đều rơi xuống trong tay Diệp Hách.”

“Thiên phú tu luyện của Diệp Tầm không cao, mấy năm nay, thực lực tiến triển càng ngày càng chậm, thành kiến của hắn với Diệp Hách liền càng ngày càng sâu, vừa lúc Diệp Hách tu luyện ra sai lầm, liền bị Diệp Tầm thừa dịp sát hại.”

Diệp Thạch híp mắt, nói: “Cho nên?”

“Cho nên, Diệp Tầm hạ độc Diệp Hách.” Trần Đạt châm chọc nói.

Diệp Tầm người này đầu óc đều dùng ở trên người nữ nhân, si tâm vọng tưởng nếu Diệp Hách chết thì hắn liền độc tài quyền to, cũng không suy nghĩ một chút là mình có đủ lực uy hiếp không.

“Diệp Hách chết, Diệp Tầm cũng không sống được tốt.” Diệp Thạch nhăn mày nói.

Trần Đạt ác liệt cười cười, nói: “Nói không sai, Diệp Hách chỉ có một đứa con trai, thế cục Diệp gia liền càng ngày càng tệ, không bao lâu Diệp Tầm liền hối hận, chỉ là,gần đây tình huống của Diệp gia lại chuyển biến tốt.”

“Vì sao lại như vậy?” Diệp Thạch bất mãn hỏi.

https://thuviensach.vn

“Hắn lợi dụng ngươi, vô luận như thế nào, ngươi trên danh nghĩa đều là con hắn, ngươi hiện tại lại đượcvõ vương thu làm đồ đệ, cho nên…”

Trần Đạt không có tiếp tục nói tiếp.

Nhiều năm như vậy, Diệp Thạch tại Diệp gia nhận hết ủy khuất, kết quả là cư nhiên còn bị Diệp Tầm lợi dụng, nghĩ đến đây, Trần Đạt nhịn không được mà khó chịu.

Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cái tên đáng chết này.”

“Không đề cập tới Diệp gia nữa, Mộ thiếu gia cùng ngươi thế nào?”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, ánh mắt ôn hòa hỏi.

Nhắc tới Mộ Thần, phẫn nộ của Diệp Thạch nhất thời tan thành mây khói, trên mặt hiện lên thần sắc ửng đỏ, “Mộ Thần đối với ta rấttốt.”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, nhịn không được dặn dò: “Biết người biết mặt không biết lòng, không quản Mộ thiếu gia đối với ngươi tốt hay không, ngươi cũng phải lưu lại một cái tâm nhãn.”

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Mộ Thần cùng Diệp Tầm không giống, hắn làthật lòngvới ta.”

Trần Đạt không cho là đúng, nói: “Tại trước khi Diệp Tầm bộc lộ ra diện mạo thật, mẫu phụ ngươi cũng nghĩ hắn là thật lòng, không thể có lòng hại người, nhưng mà phải có lòng phòng người, Mộ thiếu gia vẫn luôn cho ta một loại cảm giác nhìn không thấu, có lẽ hắn cũng không ôn nhu vô hại giống ở mặt ngoài như vậy đâu.”

Trong lòng Diệp Thạch có chút không cho là đúng, Diệp Tầm làm sao có thể so sánh cùng Mộ Thần được, hắn ngay cả xách giày cho Mộ Thần đều không xứng.

https://thuviensach.vn

“Trên người ta không có gì để cho Mộ Thần mơ ước.” Diệp Thạch thản nhiên nói.

Trần Đạt không cho là đúng, nói: “Sao lại không có, Thanh Minh Diễm của Mộ Thần, là ngươi cho hắn đi?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không phải a! Là Mộ Thần tự mình tìm được.”

Trần Đạt tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch không cho là đúng, nghĩ thầm, đúng là Mộ Thần tự mình tìm được, cái mê trận kia, không có Mộ Thần căn bản phá không được a!

“Trần thúc, việc về tủ bảo hiểm, ngươi tại sao hiện tại mới nói cho ta biết?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

Trần Đạt liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, “Đầu tiên, đồ vật trong tủ

bảo hiểm, là cho võ sư, võ linh dùng, lúc trước ngươi không dùng được, tiếp theo, mấy năm nay Diệp Tầm vẫn luôn không yên tâm với ngươi, thời điểm ngươi vừa đến Mặc Thành phải đi tửu lâu làm công, mới thoáng đánh mất nghi ngờ của hắn.”

Diệp Thạch mặt bình tĩnh, gật gật đầu, nói: “Nguyên lai là thế này?

Vẫn luôn có người nhìn chằm chằm ta?” Hắn nói a, lúc trước, hắn vẫn luôn có loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, trên thực tế, loại cảm giác này đến hiện tại cũng không có biến mất.

… …

Thánh Tinh học viện.

“Cái Viêm Hỏa Phù kia thật sự là lợi hại, lúc trước Thang Châu Nhi tại khu đấu giá lấy một trăm ba mươi vạn, chụp được một tờ tam cấp Viêm https://thuviensach.vn

Hỏa Phù, quả thực là từ đó luyện hóa ra thái dương tinh hỏa.” Một nữ đệ tử

nói.

“Có tiền thật tốt a!” Một nữ sinh khác nhịn không được mà cảm khái.

“Còn không phải sao, đây chính là một trăm ba mươi vạn a.”

“Bản lĩnh đầu thai này, không là người thường có thể có.”

“Kỳ thật, đầu vào cái thai tốt, không bằng tìm cái phu quân tốt, Diệp Thạch cũng luyện hóa thái dương tinh hỏa, nhìn cường độ thái dương tinh hỏa kia củaDiệp Thạch, hắn ít nhất phải dung hợp hai ba mươi đoàn thái dương tinh hỏa, Mộ Thần thậthào phóng với Diệp Thạch a! Hơn một ngàn vạn nguyên thạch đều giao cho Diệp Thạch quản.”

“Trên tay Diệp Thạch, ít nhất còn có mấy chục tờViêm Hỏa Phù, nghe học tỷ đang học bên chỗKinh tiền bối nói chuyện, Diệp Thạch không có việc gì thì sẽ dung hợp một tờ Viêm Hỏa Phù, mỗi lần dung hợp Viêm Hỏa Phù xong, thực lực Diệp Thạch sẽ tùy theo mà tăng lên.”

“Diệp Thạch hắn vận khí thật tốt, Diệp Dung lớp chúng ta cùng Diệp Thạch không phải là huynh muội sao? Có thể nhờ nàng đi cửa sau hay không?”

“Nói giỡn sao.Nhờ nàng? Diệp Thạch cùng nàng chính là tử địch, ngươi nhờ nàng, Diệp Thạch không chừng sẽ lấy giá mắc hơn cho ngươi.”

“Diệp Thạch cùng Trang Du bất hòa, Diệp Dung lại đi theo Trang Du tìm Diệp Thạchnói lý, Diệp Thạch hiện tại chỉ sợ đã hận thấu xương với Diệp Dung.”

“Các ngươi không biết đi, Diệp Dung cùng Diệp Thạch nguyên lai chính là tử địch, hai người là cùng cha khác mẹ, nghe nói, khi Diệp Thạch còn bé, thiếu chút nữa bịmẫu thân của Diệp Dung hại chết.”

https://thuviensach.vn

“Diệp Dung người này, thật đúng là không biết xấu hổ, Diệp Thạch không tìm nàng phiền toái, liền tính là đã khách khí rồi, nàng lại không biết tự lượng sức mình đi tìm Diệp Thạch nói lý.”

“Phỏng chừng là gia giáo không tốt đi, từ địa phương nhỏ tới, chưa thấy qua cảnh đời, lại luôn đem mình trở thành công chúa.”

… …

Diệp Dung ngồi ở một bên an tĩnh ăn cơm, tại cái bàn chung quanh nàng ngồi không có một người.

Cảm giác bị cô lập, làm cho Diệp Dung khó chịu đến cực điểm.

Diệp Thạch có cái gì đặc biệt hơn người? Vì sao mà nhiều người tranh nhau lấy lòng hắn như vậy, Diệp Dung như thế nào cũng không rõ, tại sao mình sẽ rơi xuống nông nỗi này.

Nghĩ đến mẫu thân trả lời cho mình, Diệp Dung không cam lòng cắn chặt răng, mẫu thân cư nhiên nói nàng phải làm tốt quan hệ cùng Diệp Thạch, thậm chí kêu nàng đi tìm Diệp Thạch bồi tội, sau khi Diệp Dung nhìn thấy thư, quả thực không tin rằng đây là xuất từ tay mẫu thân mình.

Diệp Dung gắt gao nắm nắm tay, Diệp Thạch đem mình làm hại thảm như vậy, mình còn phải đi bồi tội với hắn, loại sự tình này, nàng mới mặc kệ.

Diệp Dung mím môi, âm thầm nghĩ: Cũng may, phụ thân vẫn là đau lòng mình, phụ thân đã khởi hành tới đây, hẳn là sẽ không được bao lâu nữa, Diệp Thạch có thể đối đãi với mình như vậy, nhưng mà, mặt mũi của phụ thân, nói tóm lại, hắn sẽ phải cho.

… …

https://thuviensach.vn

Trang Du ngồi bên người Lam Nhược Phong, thản nhiên hỏi: “Nhược Phong, ngươi còn chưa có viêm hỏa đi?”

Lam Nhược Phong gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Sau khi biết Mộ Thần có được dị hỏa, Lam Nhược Phong cũng tâm tâm niệm niệm muốn một đóa dị hỏa, chỉ là thứ dị hỏa này, nếu dễ tìm, Hùng Uy cũng sẽ không truy tìm nhiều năm lại không thu hoạch được gì.

“Nghe nói, hiệu quả của Viêm Hỏa Phù không tồi, xác xuất dung hợp thành công thái dương tinh hỏa rất cao.” Trang Du như có điều suy nghĩ

nói.

Lam Nhược Phong cúi đầu, sắc mặt vặn vẹo một trận, hắn vẫn luôn coi Mộ Thần là đối thủ, nghĩ đến phải đi dùng đồ vật Mộ Thần sáng tạo ra, trong lòng Lam Nhược Phong nhất thời khó chịu một trận.

Từ trong phù chú luyện hóa thái dương tinh hỏa tuy rằng phẩm chất không tồi, nhưng mà lại rất mỏng manh, bồi dưỡng không được, nó đối lập với ý chí trở thành luyện khí đại sư của Lam Nhược Phong, không phải là lựa chọn tốt nhất.

Mộ Thần có được dị hỏa là Thanh Minh Diễm, nếu hắn chỉ là có được thái dương tinh hỏa, sau này chênh lệch cùng Mộ Thần sẽ càng lúc càng lớn.

Càng chán ghét chính là, Viêm Hỏa Phù giá cả xa xỉ, lấy thân gia của hắn cũng mua không được bao nhiêu tờ, nghĩ đến đưa tiền cho Mộ Thần mua đồ vật của Mộ Thần, Lam Nhược Phong liền một trận nghẹn khuất.

“Nhược Phong, ngươi không sao chứ.” Trang Du nhìn Lam Nhược Phong hỏi.

Lam Nhược Phong lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì.”

https://thuviensach.vn

Trang Du nâng cằm, như có điều suy nghĩ mà nói: “Cũng không biếtdị

hỏa của Mộ Thần là từ chỗ nào tới, người này vận khí thật tốt, dị hỏa trân quý như vậy cư nhiên cũng có thể thu vào tay.”

Lam Nhược Phong cúi đầu, dị hỏa của Mộ Thần từ chỗ nào tới? Nhất định là Diệp Thạch đưa, Mộ Thần tiểu bạch kiểm kia, nhất định cũng biết thân phận của Diệp Thạch có vấn đề.

Diệp Thạch thật ngu xuẩn, bị Mộ Thần bán còn giúp Mộ Thần kiếm tiền.

… …

“Sư phụ.” Nhìn thấy Hoa Xu đi tới đây, Lam Nhược Phong cùng Mộ

Dung Diễm đồng thời cung kính gọi một tiếng.

Hoa Xu đánh giá hai người, tâm tình có chút phức tạp.

Bình tĩnh xem xét, Lam Nhược Phong cùng Mộ Dung Diễm hiện giờ

đều là tứ tinh võ sư, biểu hiện đã đủ nổi tiếng, dù sao dựa theo mấy năm trước trong mấy tân sinh thì biểu hiện tốt nhất vẫn như cũ là hai người, nhưng mà tình huống năm nay có chút đặc biệt.

Năm nay chẳng những toát ra hai song nhi bát cấp tư chất, còn toát ra một con tân quái vật Mộ Thần.

Năm nay, bốn võ vương bọn họ tất cả đều thu đồ đệ, mặc dù mình thu hai người, nhưng mà cùng ba người khác so sánh, như thế nào cũng có cảm giác chất lượng không cao.

Trang Du cùng Diệp Thạch đều là ngũ tinh võ sư, Mộ Thần càng đã vào bát tinh.

https://thuviensach.vn

Tư chất của Trang Du cùng Diệp Thạch so với hai người bọn hắn mạnh hơn, tư chất của Mộ Thần lại là so với hai người kém hơn, hiện tại vô luận tư chất tốt hay kém hơn so với đồ đệ của mình, đều đuổi lên trước đồ

đệ mình đi.

“Các ngươi hảo hảo nỗ lực đi.” Hoa Xu có chút suy sút nói.

“Vâng.” Lam Nhược Phong cùng Mộ Dung Diễm đồng thời trả lời.

Lam Nhược Phong nhịn không được nắm nắm tay, tuy rằng Hoa Xu một câu nói nặng lời đều không có, nhưng mà thất vọng trong con ngươi lại rất rõ ràng.

Lam Nhược Phong cắn chặt răng, Mộ Thần đã là bát tinh võ sư, xem ra, không chỉ là luyện đan thuật, ngay cả tu vi đều cản không nổi Mộ Thần.

Nghĩ đến Mộ Thần, trong lòng Lam Nhược Phong nhịn không được dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác thất bại.

Nếu người được đến dị hỏa là mình, vậy hết thảy liền bất đồng.

Mẫu phụ truyền tới tin tức, Khúc Khôn trước kia tựa hồ tìm kiếm qua Thanh Minh Diễm, Thanh Minh Diễm rất có khả năng có quan hệ với Diệp Thạch.

Nếu lúc trước thời điểm mình nghe được mẫu thân nói về thân thế của Diệp Thạch, không có ở lại trong nhà bồi Trang Du, mà là trực tiếp trở về

Mặc Thành tìm Diệp Thạch, vậy hết thảy có phải là sẽ không giống bây giờ

hay không.

Một bước sai, từng bước sai, hiện tại hối hận, cái gì cũng không kịp.

… …

https://thuviensach.vn

Không quản Trần Đạt cảnh cáo như thế nào, Diệp Thạch vẫn là đem tủ

bảo hiểm cùng thân thế của hắn, nói cho Mộ Thần.

Mộ Thần nghe Diệp Thạch tự thuật, kinh ngạc có chút không hoàn hồn được.

“Mộ Thần.” Diệp Thạch nhỏ giọng gọi một tiếng.

Mộ Thần chậm rãi thu hồi thần chí, nhìn Diệp Thạch, nói: “Vì saolại nói cho ta cái này? Không sợ ta đối với ngươi là dụng tâm kín đáo sao?”

Diệp Thạch tựa vào trên người Mộ Thần, chắc chắn mà nói: “Ta biết ngươi sẽ không hại ta.”

Mộ Thần bất đắc dĩ xoa xoa đầu Diệp Thạch, “Trên đời này trừ chính ngươi ra, ai cũng đều không được tin, ngươi không có tâm nhãn như vậy, ta phải làm thế nào mới tốt? Ngươi kêu ta làm sao yên tâm đây.”

Đầu Diệp Thạch tựa vào trên vai Mộ Thần, cười cười, nói: “Ta chỉ đối với ngươi như vậy, ngươi sẽ không hại ta, không phải sao?”

Mộ Thần cười cười, đem Diệp Thạch kéo vào trong ngực, “Ta đương nhiên sẽ không hại ngươi.”

Nếu mình không xuất hiện, Diệp Thạch sẽ đem hết thảy chuyện này nói cho Lam Nhược Phong sao? Mộ Thần híp mắt, phát hiện mình đang ghen tị, nhưng lại không biết đang ghen tị cái gì.

“Việc phụ thân thân sinh của ngươi, ngươi biết bao nhiêu?” Mộ Thần trầm tư một chút hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không nhiều lắm, hắn cùng mẫu phụ kết giao không bao lâu thì liền ly khai, bất quá, Trần thúc nói, hắn có lưu lại một khối kim chúc ngọc bài.”

https://thuviensach.vn

“Ngọc bài?” Mộ Thần híp mắt.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Diệp Thạch lấy một khối kim chúc ngọc bài đưa cho Mộ Thần, trên ngọc bài là một chữ Bạch.

Mộ Thần nhíu mày, chính quy công thứ ba của Trang Du cái là họ

Bạch, cũng không biết có phải là có liên hệ với phụ thân thân sinh của Diệp Thạch hay không.

“Thứ này ngươi phải giữ tốt, nói không chừng tương lai sẽ hữu dụng.”

Mộ Thần dặn dò.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Hữu dụng?Có ích lợi gì, này cũng không phải là vàng.”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Này tuy rằng không phảilà vàng, cũng không phải là bạc, nhưng lại là một loại kim chúc đặc biệt.”

“Là cái gì kim chúc đặc biệt? Đáng giá sao?” Diệp Thạch tò mò mà trừng lớn mắt hỏi.

Mộ Thần bất đắc dĩ cười, nói: “Hẳn là rất đáng giá đi, nói tóm lại, ngươi phải giữ tốt!”

Diệp Thạch nghe Mộ Thần nói đáng giá, lập tức thật cẩn thận đem kim chúc ngọc bài thu lại.

Mộ Thần nhìn bộ dáng của Diệp Thạch, nhịn không được có chút buồn cười.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

103. Chương 103: Chặn Đường

Diệp Thạch cùng Mộ Thần mang theo chìa khóa đi tới cửa hàng Minh Nguyệt, lấy ra đồ vật trong tủ bảo hiểm.

Tủ bảo hiểm của cửa hàng Minh Nguyệt thập phần nổi danh, trong đó sẽ cung cấp cho khách nhân một cái hộp đặc biệt, để khách nhân có thể bảo tồn đồ vật.

Muốn lấy hộp thì cần chìa khóa của tủ bảo hiểm, muốn mở hộp thì cần mật mã, cái mật mã này là từ khách nhân tự mình thiết trí, nếu mật mã bị

sai lầm, cơ quan đặc biệt trong tủ bảo hiểm liền sẽ phun ra một loại chất lỏng đặc biệt, hủy diệt đồ vật trong hộp.

“Cửa hàng Minh Nguyệt thật đúng là quá phận a!” Từ trong cửa hàng đi ra, Diệp Thạch liền nhịn không được nói.

Hộp đã bảo tồn tại cửa hàng Minh Nguyệt mười tám năm, kỳ hạn bảo tồn là mười năm, thời điểm bọn họ đi lấy là đã qua kỳ hạn tám năm, cửa hàng Minh Nguyệt lại hướng bọn họ thu phí bảo quản tám năm, quả thực làm Diệp Thạch tức muốn hôn mê.

“Được rồi, cũng chỉ có mười sáu vạn nguyên thạch thôi.” Mộ Thần cười cười nói.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Đây chính là mười sáu vạn nguyên thạch a!

Nếu như bên trong lại là một chút hàng rách nát thì sao, chúng ta đây ngay https://thuviensach.vn

cảtiền cũng không lấy lại được.”

“Đừng nghĩ như vậy, hẳn là không đến mức đó.” Bên trong nếu như là một chút hàng rách nát, Khúc Khôn cũng sẽ không cần phí nhiều tâm tư

như vậy ra sức bảo tồn.

Diệp Thạch nắm chặt nhẫn không gian, nói với Mộ Thần: “Không biết bên trong có những gì.”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Một hồi mở ra sẽ biết.”

Diệp Thạch ánh mắt vụt sáng, đầy chờ đợi mà nói: “Hy vọng bên trong có một ít thứ tốt, sau đó, ta một đêm phất nhanh.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Ngươi a! Loại sự tình một đêm phất nhanh này, nào có dễ dàng như vậy.”

“Nói cũng phải.” Diệp Thạch ủ rũ nói.

Hai người vừa từ cửa hàng Minh Nguyệt đi ra, sau lưng Lam Nhược Phong đã có được tin tức.

Từ sau khi Mộ Thần hiển lộ ra Thanh Minh Diễm, cảm giác trong lòng Lam Nhược Phong lại càng lúc càng quái, cho nên hắn nhịn không được phái người nhìn chằm chằm Mộ Thần cùng Diệp Thạch.

Từ lúc Mộ Thần từ trong cửa hàng Minh Nguyệt đi ra, liền có một loại cảm giác bị người bám đuôi, Mộ Thần không dám tiếp tục lưu lại, trực tiếp kéo Diệp Thạch đi về học viện.

Bởi vì lo lắng, Mộ Thần đi đều là đại lộ, nhưng mà ngay cả như vậy, thời điểm bọn họ gần tới học viện, vẫn là tao ngộ tập kích.

Ngay thời điểm hai hắc y nhân xuất hiện, Diệp Thạch theo bản năng phản ứng nói: “Là người của Diệp Tầm.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không cho là đúng, nhíu mày, làm sao có thể là người của Diệp Tầm, hai người này là cửu tinh võ sư, Diệp Tầm mời không nổi người như vậy!

Diệp Thạch vừa định ra tay, Mộ Thần đã giành trước một bước, tung mười mấy cái trận pháp.

Hai hắc y nhân rõ ràng đanh ở trước mặt mình, lại bị vây khốn tại trong hơn mười trận pháp, lung tung công kích.

“Đó là cái gì?” Nhìn một màn quỷ dị trước mắt, Diệp Thạch hoang mang hỏi.

“Tam cấp vây trận, tam cấp mê tung trận, tam cấp mê hồn trận, tam cấp ảo trận…” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, nói: “Thật nhiều, bọn họ giống như bị

nhốt lại.”

Mộ Thần không đáp lời, lần thứ hai hướng phía hai người kia tung ra mấy chục tờ phù chú, trong chốc lát, ngọn lửa phi dương, phá thanh, một trận lại một trận.

“Này lại là cái gì?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

“Tam cấp Viêm Hỏa Phù, tam cấp bạo liệt phù, tam cấp khuyếch phù…” Cái gọi là khuyếch phù, đó là có thể đem uy lực của phù chú tăng gấp bội.

Từng đợt kêu thảm thiết xen lẫn trong tiếng nổ mạnh liên tiếp, nghe lên thê lương dị thường, trên mặt Diệp Thạch hiện lên tươi cười tà khí.

“A!” Ngọn lửa hướng phía Diệp Thạch lan tới, Mộ Thần kéo tay Diệp Thạch qua.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lửa đỏ, ngọn lửa cực nóng tựa hồ muốn thôn tính hết thảy.

Dường như Mộ Thần tựa hồ còn ngại không đủ, lại ném ra hơn mười tờ phù chú tại trung tâm hỏa diễm, trong chốc lát ngọn lửa nguyên bản cao mười thước, nhảy lên tới hơn hai mươi thước, độ ấm chung quanh lập tức tăng cao mấy độ.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, sợ hãi than nhìn một màn này.

“Hình như nghe không được tiếng người nữa.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật gật đầu, thản nhiên nói: “Hình như là vậy.” Đều đốt thành tro rồi, tất nhiên là sẽ không nghe được tiếng nữa.

Diệp Thạch cố gắng hướng phía trung tâm hỏa diễm nhìn nhìn, hỏi:

“Có phải là đều chết rồi hay không?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Hẳn là đều chết đi.”

“Xem ra, Diệp Tầm chuẩn bị đau lòng, hai cửu tinh võ sư a!” Diệp Thạch híp mắt, ác liệt cười cười nói.

Mộ Thần quay đầu, nhìn Diệp Thạch, nói: “Ngươi thật cảm thấy người nọ là người của Diệp Tầm?”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Ta cảm thấy không phải, Diệp Tầm chỉ sợ

không có mặt mũi lớn đểmời được người như vậy.”

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nhíu mày, “Cũng đúng a!” Hắn chỉ

nghĩ về lời của Trần thúc, nói Diệp Tầm vẫn luôn phái người nhìn mình chằm chằm, nên theo bản năng đã đem những người này trở thành người của Diệp Tầm.

https://thuviensach.vn

“Không phải là Diệp Tầm, vậy là ai?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Cái này ta cũng không biết, cũng có lẽ là Lam Nhược Phong đi.”

Lam Nhược Phong có lẽ là đã biết cái gì, ai dám nói ;à chuyện về ông ngoại của Diệp Thạch không bị những người khác biết đâu.

“Đúng vậy, là hỗn đản chết tiệt kia.” Diệp Thạch tức giận nói.

“Được rồi, bớt giận đi, trước tiên chúng ta nên về học viện đi.” Mộ

Thần trấn an Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, bỗng nhiên hướng phía Mộ Thần nhìn qua, hỏi: “Mộ Thần, những cái trận pháp mà ngươi lấy ra đó là từ chỗ nào tới?”

“Ta tự mình luyện ra.” Mộ Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói: “Ngươi luyệntrận pháp? Ngươi sao lại biết luyệntrận pháp?”

“Thời điểm nhàm chán, liền thuận tiện nghiên cứu trận pháp một chút.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch cứng họng, “Ngươi còn nghiên cứu trận pháp?”

Mộ Thần cười cười, nói: “Đúng vậy! Kỳ thật, rất nhiều đồ vật, rất nhiều địa phương, đều là trăm sông đổ về một biển, tay nghề nhiều hơn môn cũng tốt.”

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi: “Trận pháp cùng minh văn, ngươi vì cái gì lại chọn vào minh văn viện a?”

Mộ Thần cau mày, minh văn bác đại tinh thâm, trận pháp cũng là diệu dụng vô cùng, chỉ là viện trưởng của trận pháp viện là một người hiền lành, https://thuviensach.vn

Mộ Thần lo lắng hắn chịu không nổi áp lực của Lộ Hàn cùng Tống Thừa, cho nên mới không có chọn trận pháp viện.

“Chỉ là tùy tiện chọn thôi, đi nhanh đi, chúng ta sớm về học viện một chút, tránh cho xảy ra biến cố gì đó.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp cước bộ của Mộ Thần.

… …

Nhìn tin tức được truyền tới tay, sắc mặt Lam Nhược Phong không khỏi âm trầm.

Thất bại! Hai cửu tinh võ sư, đi đối phó với một bát tinh võ sư cùng một ngũ tinh võ sư, cư nhiên lại thất bại! Từ đầu tới đuôi, Diệp Thạch đều chưa kịp ra tay, hai người kia đều bị Mộ Thần xử lý gọn gàng.

Phế vật! Đều là phế vật!

“Nhược Phong, ngươi làm sao vậy?” Trang Du đi tới hỏi.

Lam Nhược Phong nhìn Trang Du, cười cười, nói: “Không có gì.”

Lam Nhược Phong nhìn Trang Du, trong lòng nhịn không được mà bất an, Trang Du là bát cấp tư chất, theo thời gian trôi qua, chênh lệch của hai người sẽ càng lúc càng lớn, nếu như là mình không làm gì, chỉ sợ Trang Du liền bị những người khác đoạt đi.

Không biết tủ sắt mà Diệp Thạch lấy ra từ trong cửa hàng Minh Nguyệt, đến tột cùng là cái gì.

Khúc Khôn phí nhiều tâm sức lưu lại đồ vật cho Diệp Thạch như vậy, chắc chắn không phải là vật phàm.

https://thuviensach.vn

Mấy thứ này, dừng ở trên tay Diệp Thạch cùng Mộ Thần, chắc chắn hai người sẽ được ích lợi không nhỏ.

Lam Nhược Phong không cam lòng siết chặt tay, cứ như vậy đi xuống, mình chỉ sợ sẽ bị hai người này vứt càng xa.

… …

“Trở lại?” Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Ngươi trên đường bị tập kích?” Kinh Sí Diễm tiếp tục hỏi.

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn Kinh Sí Diễm, “Sư phụ, ngươi làm sao lại biết?”

Kinh Sí Diễm mặt âm trầm nói: “Sự tình phát sinh tại bên ngoài học viện không xa, ta muốn không biết cũng khó a! Cư nhiên có người dám xuống tay với đồ đệ của ta, thật sự là muốn chết.”

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Bọn họ đã chết.”

“Mộ Thần giết rất sạch sẽ, đem hai người kia đều đốt thành bụi, xem ra, manh mối cũng chặt đứt, hắn hẳn nên lưu lại một người sống mới đúng.” Kinh Sí Diễm xoi mói.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Hai người kia đều là cửu tinh võ sư a! Mộ Thần có thể đối phó được đã là rất lợi hại.”

“Thiết, hắn có cái gì lợi hại, hắn chính là biếtném tiền, nhiều trận pháp, phù chú như vậy, cư nhiên đem người đập chết, bất quá, phải nói lại, linh hồn lực của hắn xác thực không kém, kích phát nhiều trận pháp, phù chú như vậy, linh hồn lực lạikhông có bị khô kiệt.” Kinh Sí Diễm hơi có chút tán thưởng gật đầu nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đương nhiên mà nói: “Mộ Thần vốn đã rất lợi hại a!”

Kinh Sí Diễm nhìn biểu tình vẻ mặt Mộ Thần ngàn tốt, vạn tốt của Diệp Thạch, bất đắc dĩ phất phất tay, nói: “Đi đi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Diệp Thạch gật đầu, lên tiếng: “Được rồi!”

… …

“Diệp Thạch.” Lam Nhược Phong đứng ở trên cầu thang, thản nhiên gọi một tiếng.

Diệp Thạch nhìn Lam Nhược Phong, nhăn chặt mày, đề phòng hỏi:

“Ngươi muốn gì?”

“Diệp Thạch, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta là tới giải thích, việclần trướccủa Diệp Dung, thật xin lỗi, là a Du hắn không làm rõ ràng trạng huống, liền tới tìm ngươi phiền toái, thật xin lỗi.” Lam Nhược Phong áy náy nói.

Diệp Thạch đánh giá Lam Nhược Phong, không để bụng mà nói:

“Ngươi thật sự là đến giải thích?”

“Chứ ngươi cho là ta tới làm gì?” Lam Nhược Phong mỉm cười hỏi.

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Ta nghĩ là ngươi là tới cướp bóc.”

Nụ cười trên mặt Lam Nhược Phong cứng ngắc một chút, nói: “Thạch Đầu, ngươi thật biết nói giỡn.”

“Không nêngọi ta làThạch Đầu, chúng ta không có quenthuộc như

vậy, Thạch Đầu là tên Mộ Thần gọi.” Diệp Thạch tức giận nói. Từ miệng Lam Nhược Phong phun ra hai chữ Thạch Đầu, Diệp Thạch cảm thấy rất khó chịu.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Lam Nhược Phong lập tức cứng lại, “Ngươi đối với Mộ Thần thật tốt.”

Diệp Thạch có chút không kiên nhẫn mà nói: “Ngươi còn có việc sao?

Không có việc gì thì tránh đường đi.”

Lam Nhược Phong bước nhanh lên trước hai bước, nắm chắc tay Diệp Thạch, nói: “Diệp Thạch, kỳ thật, ta đối với ngươi… Vẫn luôn nhớ mãi không quên.”

Diệp Thạch chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, lập tức giật tay lại.

“Đó là chuyện của ngươi, không quan hệ với ta.” Diệp Thạch đầy chán ghét liếc mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái.

Lam Nhược Phong sắc mặt đổi đổi, bị Diệp Thạch cự tuyệt như vậy, Lam Nhược Phong chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, hắn đã ủy khuất chính mình đi thổ lộ với Diệp Thạch rồi, Diệp Thạch cư nhiên lại phản ứng như

vậy.

“Diệp Thạch, ngươi cho là Mộ Thần là thật lòng với ngươi sao?” Lam Nhược Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thạch nói.

“Hắn đương nhiên là thật lòng.” Diệp Thạch đương nhiên mà nói.

“Ngươi bị hắn lừa rồi, hắn chỉ muốn từ trên người ngươi mò chỗ tốt, chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, hắn liền đem ngươi một cước đá văng.” Lam Nhược Phong tràn đầy ác độc nói.

“Câm miệng.” Diệp Thạch tức giận nói.

Lam Nhược Phong nhìn Diệp Thạch thay đổi sắc mặt, trong lòng một trận vui sướng, “Ngươi không phải là nghĩ tới điều gì đi?”

https://thuviensach.vn

“Ta có thể nghĩ đến cái gì, Mộ Thần hắn cùng ngươi không giống.”

Diệp Thạch hừ lạnh nói.

“Ngươi hiện tại trúng độc rất sâu, chỉ sợ nghe không vào lời nói của ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận.” Lam Nhược Phong nặng nề nói.

“Ta kêu ngươi câm miệng!” Diệp Thạch cất cao âm thanh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

104. Chương 104: Diệp Tầm Đến Hoàng Đô

“Thạch Đầu!” Mộ Thần ôm hai tay, đứng trên thềm đá phía dưới hai người, đôi mắt mang ý cười nhìn Lam Nhược Phong cùng Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần, lập tức bỏ ra Lam Nhược Phong, bước nhanh hướng phía Mộ Thần đi tới, gắt gao kéo chặt cánh tay Mộ

Thần.

Lam Nhược Phong đứng ở trên bậc thang cao, nhìn Mộ Thần đứng dưới bậc thang, trong lòng một trận bốc lên.

Lam Nhược Phong híp mắt, theo lý thuyết hắn đang ở trên, Mộ Thần ở

dưới, nói thế nào cũng đều là hắn chiếm ưu thế, nhưng mà chẳng biết tại sao, Lam Nhược Phong lại vẫn cảm thấy mình tại trên khí thế thua Mộ

Thần một bậc.

Mộ Thần nâng mắt trêu tức nhìn Lam Nhược Phong, trong con ngươi hiện lên vài phần khinh thường.

Đôi mắt Lam Nhược Phong co rút nhanh một trận, biểu tình này của Mộ Thần, đây là đang thị uy với hắn? Hắn khinh thường mình?! Mộ Thần người này, cư nhiên khinh thường mình!

Diệp Thạch nắm chặt cánh tay của Mộ Thần, đôi mắt không ngừng biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn sắc mặt Diệp Thạch tái nhợt, trong lòng không khỏi có chút khác thường, Diệp Thạch gắt gao nắm tay Mộ Thần, cánh tay của Mộ

Thần bị Diệp Thạch nắm chặt có chút đau.

“Đi thôi.” Mộ Thần cười cười nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, đi theo Mộ Thần ly khai.

“Lam Nhược Phong cùng ngươi nói gì đó?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nhăn mày, nói: “Đầu óc hắn không rõ ràng lắm, nói hưu nói vượn gì đó.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Hắn có lẽ không phải là đầu óc không rõ ràng lắm, mà là có sở đồ khác.”

Diệp Thạch chợt nói: “Ta hiểu rồi, lúc trước hắn phái người giết ta nhưng lại không thực hiện được, nên hiện tại tự mình ra trận, người này thật đúng là ghê gớm a!” Lam Nhược Phong người này, mê hoặc không được mình thì liền châm ngòi ly gián, thật sự không phải là thứ tốt lành gì.

“Đừng nghĩ về hắn nữa, đầu óc tên kia có vấn đề.” Mộ Thần tức giận nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần đến biệt viện Mộ Thần đang ở.

Minh văn viện an bài cho Mộ Thần vài người hầu, bất quá, Mộ Thần thích an tĩnh, cũng không thích người khác tìm tòi bí mật của hắn, liền hoa số tiền lớn thuê xuống một cái biệt viện.

Diệp Thạch đem hộp đặt lên trên bàn, nói: “Trần thúc nói, mật mã là ngày sinh nhật của mẫu phụ ta.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi có biết sinh nhật của mẫu phụ ngươi không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Biết, lúc trước mẫu phụ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hỏi ta, trước kia ta còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại, cuối cùng đã minh bạch.”

“Mẫu phụ ngươi thực sự biết dự kiến trước.” Mộ Thần cười cười nói.

Diệp Thạch tại trên hộp đưa vào một chuỗi con số, hộp liền vang lên tiếng mở.

Diệp Thạch nhìn đủ loại đồ vật trong hộp, nhịn không được mà trừng mắt.

“Đây là đan dược?” Diệp Thạch lấy ra một bình đan dược nhìn nhìn.

“Đây là tứ cấp đan dược Bách Luyện Đoán Cốt Đan, có thể cải thiện thể chất, ngươi nếu ăn vào đan dược này, hẳn là có thể tiến vào cấp bậc thất tinh võ sư.” Mộ Thần suy nghĩ nói.

Diệp Thạch híp mắt, nói: “Đan dược này hữu hiệu như vậy, lưu cho ngươi đi.”

“Không cần, ta đã có dị hỏa rèn luyện thân thể, hiệu quả của đan dược này đối với ta không lớn, ngươi giữ đi, nhưng mà, ngươi chờ thêm hai ngày lại dùng đi, Bách Luyện Đoán Cốt Đan này, phối hợp vớimột loại Cửu Chuyển Luyện Dịch ta nhìn thấy gần đây đồng thời sử dụng, sẽ có kỳ hiệu, hai ngày nàyta sẽ giúp ngươi điều phối một chút.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Được.”

“Nơi này còn có phương thuốc của Bách Luyện Đoán Cốt Đan, đây là phương thuốc tứ phẩm a!” Mộ Thần kích động nói.

https://thuviensach.vn

Tứ phẩm phương thuốc, đây chính là thứ tốt a! Tam phẩm phương thuốc, chỉ cần tốn một số tiền lớn thì vẫn có thể mua được một ít, nhưng mà tứ phẩm phương thuốc thì cho dù có tiền nhiều, người khác cũng không nguyện ý bán.

Mộ Thần nói với Diệp Thạch là Bách Luyện Đoán Cốt Đan không có hiệu quả với hắn, kỳ thật là lừa Diệp Thạch, đan dược chỉ có một viên, Mộ

Thần tất nhiên không thể cùng Diệp Thạch đoạt. Có phương thuốc rồi, chỉ

cần có linh thảo thì hắn có thể luyện ra đan dược.

Mộ Thần cúi đầu, nếu mình không xuất hiện, đồ vật trong hộp này, chỉ

sợ sẽ dừng trong tay Lam Nhược Phong, dù sao trong nguyên văn, Lam Nhược Phong đã luyện ra Bách Luyện Đoán Cốt Đan, cải thiện qua thể

chất.

“Đây là cái gì?!” Diệp Thạch lấy ra một cái bình thủy tinh nói.”Thoạt nhìn giống như là nước phổ thông a!”

“Cẩn thận một chút, đây là Ngưng Hồn Thủy, có thể tăng cường linh hồn lực.” Mộ Thần nghiêm túc nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói: “Tăng cường linh hồn lực?Đây không phải là đối với ngươi hữu dụng sao?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Vậy ngươi thu đi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần dừng một chút nhìn Diệp Thạch, gật đầu, “Được.”

Trong hộp có một kiện y bào phòng hộ, còn có phù chú tam phẩm tứ

phẩm.

“Có một tấmthẻ nguyên thạch a!” Diệp Thạch mắt sắc nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đem thể lấy ra nhìn nhìn, nói: “Trong thẻ có hai nghìn vạn nguyên thạch.”

“Chỉ có hai nghìn vạn? Ta còn tưởng rằng ông ngoại ta rất giàu đâu.”

Diệp Thạch bĩu môi nói.

Mộ Thần nhìn biểu tình của Diệp Thạch, bất đắc dĩ cười cười, nói:

“Được rồi, nên thoả mãn đi, hai nghìn vạn cũng đã rất nhiều rồi, có thể mua rất nhiều gà quay cho ngươi a.”

Diệp Thạch suy nghĩ thấy đúng cũng gật đầu, nói: “Nói cũng phải.”

… …

Một chiếc xe ngựa tại trên quan đạo chạy, thời điểm đi tới một cái quan khẩu, xe ngựa bị người ngăn cản lại.

“Phí qua đường hai ngàn.”

“Phí qua đường? Ngươi cư nhiên dám hướng ta thu phí qua đường, ngươi biết ta là ai không?” Diệp Tầm ngẩng đầu ưỡn ngực, thần tình kiêu căng hỏi thành vệ.

“Ngươi là ai? Ta mặc kệ ngươi là ai.” Thành vệ lạnh lùng nói.

“Ta là phụ thân của Diệp Thạch, là Diệp Thạch đó ngươi biết không?

Hắn là tân sinh của Thánh Tinh học viện, được võ vương thu làm đệ tử, con ta chính là đồ đệ của võ vương.” Diệp Tầm uy phong bát diện nói.

“Thôi đi, ngươi mà là cha của Diệp Thạch hắn, vậy ta chắc là ông nội của Diệp Thạch hắn đâu, phí qua đường hai nghìn, một phần cũng không thể thiếu.” Thành vệ châm chọc nói.

“Ngươi… Các ngươi không biết phân biệt!” Diệp Tầm phẫn uất nhìn người trước mắt.

https://thuviensach.vn

“Ngươi cái gì mà ngươi, mập mạp, tôn trọng chút đi.” Đội trưởng thành vệ tức giận nói.

Diệp Tầm mặt đỏ lên, nói: “Các ngươi đối với ta như vậy, con ta sẽ

không bỏ qua các ngươi.”

“Đi a! Vậy ngươi kêu hắn đến a! Ta nói, ngươi rốt cuộc có đi qua không?Không qua thì nhanh chóng lăn.” Đội trưởng thành vệ tức giận.

“Qua!” Diệp Tầm nghiến răng nghiến lợi nói.

“Muốn qua thì giao ba nghìn nguyên thạch.” Đội trưởng thành vệ lười biếng nói.

Diệp Tầm mặt đỏ lên, nói: “Không phải là hai ngàn nguyên thạch sao?”

“Vừa rồi là hai ngàn nguyên thạch, hiện tại tăng giá, ngươi rốt cuộc có muốn đi qua hay không a?Nếu không qua thì một hồi sẽ tăng tiếp.” Đội trưởng thành vệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Diệp Tầm nói.

Sắc mặt Diệp Tầm nhất thời xanh một trận, trắng một trận.

Không quản Diệp Tầm phẫn nộ như thế nào, cuối cùng, hắn vẫn lấy ra ba nghìn nguyên thạch dàn xếp ổn thoả.

“Phu quân, ngươi đừng lấy tên tuổi của Diệp Thạch áp người!” Một mỹ phụ diện mạo xinh đẹp ngồi trong xe ngựa, không biết làm sao, nói.

Mỹ phụ kia đúng là Uông Lệ – mẫu thân của Diệp Dung, Diệp Tầm dọc theo đường đi, gặp được thành vệ liền bày ra tên của Diệp Thạch đi áp người, lúc trước còn có vài phần dung được, nhưng mà, theo bọn họ đến thành thị càng lúc càng lớn, những cái thành vệ đó, cũng không lại cho mặt mũi.

https://thuviensach.vn

Diệp Tầm cắn chặt răng, tràn đầy oán khí, nói: “Tiểu tử này thật là bùn nhão không dính được lên tường, trở thànhđồ đệ của võ vương, cũng vẫn vô dụng như vậy.”

Uông Lệ thay Diệp Tầm thuận thuận lông, nói: “Được rồi, ngươi đừng tức giận.”

Diệp Tầm cắn chặt răng, qua một lúc lâu mới bình phục được một chút tâm tình. “Chúng ta còn có bao nhiêu nguyên thạch.”

“Còn có hai mươi vạn.” Uông Lệ nói.

“Chỉ còn hai mươi vạn? Diệp Minh nói, tại hoàng đô ở một ngày liền cần mấy ngàn vạn nguyên thạch.” Diệp Tầm do dự nói.

“Phu quân, ngươi viết thư cho Diệp Thạch rồi đúng không? Có thư trả

lời không?” Uông Lệ hỏi.

Diệp Tầm phẫn nộ lắc lắc đầu, nói: “Không có, tiểu tử Diệp Thạch này thật vong ân phụ nghĩa, bây giờ đã muốn trở mặt, mệt ta tân tân khổ khổ

đem hắn nuôi lớn như vậy.”

Uông Lệ nghe được lời của Diệp Tầm, nhịn không được mà thất vọng, Diệp Dung viết thư về nói, Diệp Thạch hiện tại rất phát đạt, thân gia mấy ngàn vạn, tiêu tiền như nước, nhẫn không gian đều mua vài cái, một cái lại lớn hơn một cái.

Sau khi Diệp Tầm biết, không nói hai lời, viết một phong thơ cho Diệp Thạch, kêu Diệp Thạch đưa vào trong thẻ nguyên thạch của hắn một trăm vạn.

Diệp Tầm vốn định đòi một ngàn vạn, nhưng là hắn biết hiện tại Diệp Thạch hơn phân nửa không muốn thấy mình, cho nên cũng không dám đòi nhiều.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà, bức thư này giống như đá chìm đáy biển, một chút hồi âm cũng không có.

Diệp Tầm cắn chặt răng, “Xú tiểu tử này, chỉ một trăm vạn mà thôi, hiện tại đối vớihắn mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, lại nhỏ mọn như

vậy.”

“Phu quân, ta thấytiểu tử Diệp Thạch này căn bản là không coi ngươi ra gì. Ta nghe nói, tháng trước Mộ Thần xài mấy chục vạn, phái người đưa một viên Phá Linh Đan về, Mộ Viễn Phong nhờ vào cái nàymà đột phá đến cảnh giới võ linh, giờ đã tớiHoàng đô.” Uông Lệ dựa vào Diệp Tầm nói.

Chuyện của Mộ Viễn Phong đã huyên náo một trận.

Mộ Thần đi tới Thánh Tinh học viện, vẫn như cũ nhớ không quên phụ

thân trong nhà, nghiễm nhiên trở thành hiếu tử điển phạm.

Thời điểm nghe được tin tức, Diệp Tầm ghen tị mấy đêm ngủ không ngon, nghĩ rằng Mộ Thần hiếu thuận như vậy, Diệp Thạch thường xuyên ở

cùng Mộ Thần, hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng, đáng tiếc… Diệp Thạch một chút tỏ vẻ cũng không có.

“Nghe nói, Diệp Thạch tại trong học viện nơi chốn tìm Diệp Dung phiền toái, làm choDung nhi tại trong học viện không hề có nơi sống yên ổn, đáng thương cho Dung nhi,thật vất vả vào đượcThánh Tinh học viện, lại phải nơi nơi bị Diệp Thạch kia chọc tức.” Uông Lệ lã chã chực khóc nói.

Nhìn thấy Diệp Dung viết thư về, Uông Lệ tim như bị đao cắt, Uông Lệ nguyên bản tưởng rằng Diệp Dung vào học viện sẽ được phát đạt, nào biết, sự cạnh tranh trong Thánh Tinh học viện cực lớn, Diệp Dung ở bên trong, căn bản sống không dễ. Diệp Dung thì sống không dễ, nhưng Diệp Thạch lại sống như cá gặp nước.

https://thuviensach.vn

…

“Đội trưởng, tên kia sẽ không thật sự là phụ thân của Diệp Thạch đi?”

Nhìn xe ngựa của Diệp Tầm đi qua, một thành vệ nói.

“Làm sao có thể? Diệp Thạch chính là bát cấp tư chất, tục ngữ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhìn kia bộ dáng của mập mạp chết tiệt kia, làm sao có thể sinh ra nhi tử có tư chất cao như vậy?” Đội trưởng thành vệ không cho là đúng, nói.

“Đội trưởng cao kiến.” Một thành vệ khác khen ngợi.

“Hiện tại thật sự là người nào cũng có, cư nhiên giả mạo thành phụ

thân củađồ đệ võ vương, cũng không sợ bị đánh chết.” Một thành vệ khác khinh thường nói.

“Nếu sớm biết hắnlàkẻ lừa đảo, chúng ta hẳn nênthu hắn nhiều hơn nữa, coi như là thay trời hành đạo.”

… …

Diệp Thạch cáo biệt Mộ Thần, hướng phía phòng ở của mình đi tới.

Đi tới một chỗ, Diệp Dung thình lình nhảy ra ngoài.

Diệp Thạch nhìn Diệp Dung, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Diệp Dung, ngươi lại muốn gì?” Diệp Thạch không cao hứng hỏi.

Diệp Thạch híp mắt, thầm nghĩ: Viện trưởng người này, đại khái là sống lâu lắm rồi, cho nên đầu óc hồ đồ, sự tình lần trước, Mộ Thần một chút sai đều không có, lại bị cấm túc, trái lại là Diệp Dung người này khởi xướng, cư nhiên lại hảo hảo đứng ở trước mặt hắn, một chút chuyện đều không có.

https://thuviensach.vn

“Ta là tới hỏi ngươi, phụ thân viết thư cho ngươi, ngươi đã xem chưa?” Diệp Dung hỏi.

Diệp Thạch ôm hai tay, lười biếng mà nói: “Diệp Tầm viết thư cho ta sao? Không thấy được a!”

Diệp Dung nhíu mày, bất mãn nói: “Ngươi cư nhiên gọi thẳng tục danh của phụ thân.”

“Hắn là phụ thân của ngươi, không phải là của ta.” Diệp Thạch không cho là đúng, nói.

Diệp Dung nhăn mày, nói: “Nói tóm lại, ngươi trở về nhìn xem đi.”

“Được, ta biết, ngươi đi nhanh đi.” Diệp Thạch không chút để ý nói.

Diệp Dung nhìn thái độ có lệ của Diệp Thạch, không kìm lòng nắm chặt nắm tay, Diệp Thạch này, bây giờ cánh cứng rồi, ngay cả phụ thân cũng không để vào mắt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

105. Chương 105: Mộ Thần Vs Lam Nhược Phong

Tuy rằng không muốn để ý tới lời nói của Diệp Dung, nhưng mà, Diệp Thạch làm nhi tử của Diệp Tầm nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn đối với Diệp Tầm có một phần tình cảm.

Bởi vậy cho dù rất không tình nguyện, nhưng khi Diệp Thạch trở lại biệt viện, vẫn là từ trong hộp thư tìm ra thư của Diệp Tầm.

Diệp Thạch mở thư ra xem, càng xem sắc mặt càng đen.

Diệp Tầm hẳn là còn không biết, Diệp Thạch đã biết được thân thế của mình, lúc viết thư cho Diệp Thạch vẫn là dùng giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến giống trước.

Diệp Tầm ở trong thư kêu Diệp Thạch đưa một trăm vạn nguyên thạch qua cho hắn, còn kêu Diệp Thạch hảo hảo chiếu cố Diệp Dung, tùy tiện phân mấy chục vạn nguyên thạch cùng mấy chục tờ Viêm Hỏa Phù cho Diệp Dung dùng, thậm chí kêu Diệp Thạch tìm sư phụ cho Diệp Dung làm núi dựa.

Diệp Tầm còn tại trong thư quở trách Diệp Thạch bất hiếu, nói Mộ

Thần đã đưa đan dược cho Mộ Viễn Phong, lại đưa thêm nguyên thạch, hắn lại cái gì cũng không đưa.

Diệp Thạch đọc xong bức thư, cười lạnh đem phong thư trên tay xé thành mảnh nhỏ, nói giỡn sao, Mộ Viễn Phong là người nào, mà Diệp Tầm https://thuviensach.vn

là người nào, Diệp Tầm này thật là thứ không biết xấu hổ, cư nhiên có mặt mũi đi so sánh với Mộ Viễn Phong.

Bất quá, Diệp Tầm này, tuy rằng đối với mình kém, nhưng mà đối với con gái của hắn lại thật quan tâm.

Diệp Thạch nghiến răng, trong con ngươi tràn đầy trào phúng, muốn hắn chiếu cố Diệp Dung, còn muốn phân cho nàng nguyên thạch cùng Viêm Hỏa Phù, Diệp Dung nàng thật là có mặt mũi a! Hắn đã không truy cứu chuyện Diệp Dung khi còn bé đối xử với mình là đã đủ khách khí rồi, Diệp Tầm người này còn thật biết nghĩ.

Diệp Thạch ngồi ở trên giường, mở ra hộp, đồ vật trong hộp, Mộ Thần chỉ lấy đi Ngưng Hồn Thủy, còn phương thuốc của Bách Luyện Đoán Cốt Đan, Mộ Thần chỉ nhìn thoáng qua, lại trả lại cho mình.

Diệp Thạch ôm hộp, như có điều suy nghĩ.

Kỳ thật, Diệp Thạch đem sự tình mật mã của hộp nói cho Mộ Thần, cũng tồn tại vài phần ý tứ thăm dò.

Nếu Mộ Thần thật sự đối với hắn không phải là thật tâm, vậy hẳn là cái gì cũng sẽ không lưu lại cho mình, nhưng mà thực hiển nhiên, Mộ Thần cũng không phải là người như thế, tứ phẩm đan dược làm sao có thể không có hiệu quả với Mộ Thần đâu, Mộ Thần là đau lòng mình, mới đem đan dược lưu lại cho mình.

Diệp Thạch tựa vào trên tường, khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên tươi cười.

Vô luận Diệp Tầm đối với mình như thế nào, tóm lại Mộ Thần đối với mình là thật tâm.

… …

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vừa đi, Mộ Thần liền dung hợp Ngưng Hồn Thủy.

Ngưng Hồn Thủy đem linh hồn lực của Mộ Thần tăng lên tới hơn gấp đôi, đồng thời đem tu vi của Mộ Thần tăng lên tới cảnh giới cửu tinh võ sư.

Mộ Thần mở mắt ra, nhất thời có loại cảm giác thần thanh khí sảng.

Ngưng Hồn Thủy, Bách Luyện Đoán Cốt Đan, trong nguyên văn Lam Nhược Phong không biết tại trên người Diệp Thạch chiếm bao nhiêu tiện nghi, được bao nhiêu chỗ tốt, khó trách Lam Nhược Phong sẽ trở thành

‘Thiên tài’.

Tuy rằng tiến triển của Mộ Thần hết thảy thuận lợi, bất quá Mộ Thần cũng không dám phớt lờ.

Dù sao, tuy rằng hiện tại Lam Nhược Phong không sáng loá mắt như

nguyên lai vậy, nhưng mà chính quy công khác của Trang Du cũng không phải là người thiện lương gì, Lục Nghiêu kia, không chừng vào thời điểm nào đó liền đột nhiên xuất hiện.

Mộ Thần từ trong phòng đi ra, sau khi linh hồn lực tăng lên, nhĩ lực cùng nhãn lực của Mộ Thần cũng tùy theo tăng lên, so với nguyên lai mạnh hơn rất nhiều.

Mộ Thần hướng phía Bách Bảo các trong học viện đi tới, Mộ Thần đã đáp ứng với Diệp Thạch là sẽ luyện chế Cửu Chuyển Luyện Dịch cho hắn, tài liệu còn thiếu một ít.

… …

“Mộ Thần.” Lam Nhược Phong đang đi trên đường trở về học viện, vừa lúc gặp gỡ Mộ Thần đang xuất môn, hai người không thể buông tha chuyện muốn làm.

https://thuviensach.vn

“Lam Nhược Phong a?” Mộ Thần ôm hai tay, thản nhiên đánh giá Lam Nhược Phong, trong con ngươi xẹt qua vài tia lãnh ý.

“Ngươi thăng cấp thành cửu tinh võ sư?” Lam Nhược Phong đầy kinh ngạc nhìn Mộ Thần.

“Đúng vậy! Thực lực của ngươi không có gì tiến bộ, bất quá nhãn lực không tồi a!” Mộ Thần nghiêng đầu nói.

Lam Nhược Phong nghe được lời của Mộ Thần, sắc mặt nóng lên một trận.

Lam Nhược Phong híp mắt, Diệp Thạch mới vừa từ cửa hàng Minh Nguyệt lấy đồ vật ra, sau lưng Mộ Thần liền thăng cấp thành cửu tinh võ sư, này nếu nói không có quan hệ gì với hai người, đánh chết hắn cũng không tin.

Vì cái gì lại như vậy, nếu người Diệp Thạch thích chính là mình, vậy hết thảy thứ thuộc về Mộ Thần này, liền đều là của mình. Trong tiềm thức, Lam Nhược Phong vẫn cảm thấy Diệp Thạch hẳn là thích hắn, nhưng sự

thật là, Diệp Thạch căn bản là khinh thường với hắn.

“Lam Nhược Phong, có một câu, ta đã sớm muốn nói, bất quá vẫn luôn chịu đựng, hiện tại ta rốt cục nhịn không được không thể không nói, xin ngươi, cách Diệp Thạch xa một chút, hắn là vị hôn thê của ta, ngươi biết không? Ngươi mặt dày mày dạn dây dưa vị hôn thê của ta, làm cho ta rấtkhổ sở a!” Mộ Thần bất đắc dĩ nói.

“Ta muốn như thế nào cũng cùng ngươi không quan hệ.” Lam Nhược Phong nhăn mày, không cho là đúng, nói.

“Diệp Thạch là người của ta, chuyện của hắn, đương nhiên làcó quan hệ với ta.” Mộ Thần âm trầm nói.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi có dám nói là ngươi không có ý đồ gì khác đối với Diệp Thạchkhông, ngươi căn bản không thích hắn, ngươi chỉ là lợi dụng hắn mà thôi.” Lam Nhược Phong lạnh lùng mà nói.

Mộ Thần hít sâu một hơi, cười như không cười nhìn người đối diện, nói: “Lam Nhược Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cứt chó, liền suy bụng ta ra bụng người, cho rằng người khác cũng là. Ta đương nhiên là thích Diệp Thạch, ta rất thích hắn.”

“Mộ Thần, ngươi đừng đem chính ngươi nói cao thượng như vậy, ngươi dám nói làngươi không được qua chỗ tốt từ trên người Diệp Thạch?”

Lam Nhược Phong khắc chế không nổi, ghen tị nói.

Mộ Thần nhún vai, nói: “Được qua, thì thế nào.”

“Ai nha, vậy ngươi chính là đang lợi dụng Diệp Thạch.” Lam Nhược Phong cười đắc ý, giống như là đã xem thấu Mộ Thần.

Mộ Thần bất đắc dĩ ném cái xem thường, Lam Nhược Phong nhìn người thì bình thường, lại không nghĩ rằng đầu óc đều là tương hồ, như thế

nào cũng nói không rõ!

“Ngươi thì sao, ngươi tiếp cận Thạch Đầu là vì cái gì? Ngươi thích Thạch Đầu?” Mộ Thần xem thường nói.

Lam Nhược Phong sửng sốt một chút, chần chờ gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Mộ Thần không tiếng động nở nụ cười, Lam Nhược Phong cư nhiên thừa nhận thích Diệp Thạch, da mặt người này thật là dày.

“Ngươi thật biết nói chuyện cười, ngươi thích Diệp Thạch? Vậy Trang Du là sao?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

“Trang Du cùng Diệp Thạch không giống.” Lam Nhược Phong nói.

Mộ Thần híp mắt, đương nhiên không giống, Trang Du là chân ái của Lam Nhược Phong, mà Diệp Thạch là cầu thang để Lam Nhược Phong bay lên, một người là dùng để bảo hộ, một người là dùng để giày xéo.

“Ngươi đánh cái chủ ý gì, ta rất rõ ràng, hai hắc y nhân ngoài học viện kia, là người của ngươi đi, chết không toàn thây a! Ngươi có đi xem hay không, người ta chính là vì ngươi bán mạng a! Lại trở nên như vậy, thật thảm đâu! Bất quá, ai biểu bọn họ chọc tới trên đầu ta.” Mộ Thần nói.

“Ngươi nói hắc y nhân gì, ta nghe không hiểu.” Lam Nhược Phong mặt mũi âm trầm nói.

Mộ Thần nhún vai, nói: “Lam Nhược Phong, người sáng suốtkhông nói tiếng lóng, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra, Thạch Đầu hắn đối với ngươi, một chút ý tứ đều không có, ngươi mà cứ làm như vậy, lại chỉ tự rước lấy nhục, một chút ý tứ cũng không có.”

“Ngươi có nhiều thời gian như vậy đi quấy rầy Thạch Đầu, còn không bằng tìm nhiều chút thời giờ tại trên người Trang Du, dù sao hắn mới là người mà ngươi thích, mà Thạch Đầu, bất quá chỉ là bàn đạp mà ngươi muốn thành công, nhưng mà ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, có ta ở đây, ngươi muốnđạt được Thạch Đầucũng không có khả năng.”

Lam Nhược Phong nhìn Mộ Thần, sắc mặt xanh một trận, trắng một trận.

“Ngươi nói với ta cái này, là sợ ta tạo thành uy hiếp với ngươi sao?”

Lam Nhược Phong bỗng nhiên hỏi.

Mộ Thần ha hả nở nụ cười, nói: “Uy hiếp? Lam Nhược Phong, ngươi cũng không khỏi quá coi trọngchính mình rồi, ta nói cái này, không phải là https://thuviensach.vn

sợ ngươi, chính là thuần túy không quen nhìn ngươi một lần lại một lần tới làm ghê tởm Thạch Đầu mà thôi.”

Lam Nhược Phong gắt gao nắm chặt nắm tay, “Mộ Thần, ta nói với ngươi, ngươi đừng quá phận, ngươi nói ta ghê tởm?Vậy chính ngươi thì sao? Ngươi có mặt mũi đi nói ta? Ta sớm muộn gì sẽ đứng trước Diệp Thạch vạch trần mặt nạ của ngươi.”

“Ngươi có thể diện thật lớn a! Ngươi cho là Thạch Đầu sẽ tin ngươi một cái rác rưởi nói sao?” Mộ Thần tức giận hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi.

Lam Nhược Phong nhìn bóng dáng của Mộ Thần, trong con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm.

… …

Lúc Diệp Thạch từ trong phòng đi ra, liền thấy được Diệp Dung.

“Ngươi sao lại đến?” Diệp Thạch chán ghét hỏi.

Diệp Dung cắn chặt răng, đem một hơi hờn dỗi nuốt xuống, nói: “Thư

của phụ thân ngươi đã xem chưa?”

Diệp Thạch không để ý, gật đầu nói: “Rồi.”

“Phụ thân kêu ngươi hảo hảo chiếu cố ta, còn kêu ngươi đưa một trăm vạn nguyên thạch qua..” Diệp Dung nói.

Diệp Thạch ném cái xem thường, đánh gãy lời nói của Diệp Dung, nói: “Đủ rồi, ngươi không cần phải nói, Diệp Dung, ngươi không thật sựcho là ta sẽ nghe những lời rắm thúi đó của Diệp Tầm chứ?Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

https://thuviensach.vn

Diệp Dung nhăn mày, nói: “Diệp Thạch, ngươi có biết là trong nhà rất khó khăn hay không, ngươi có tiền như vậy, trợ giúp trong nhà một chút có sao đâu?”

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Trong nhà rất khó khan?Ta không biết a! Nếu như thực khó khăn, ta liền vui vẻ, càng khó khăn, ta càng vui vẻ, cho dù tiền của tanhiều hơn nữa, cũng không có một cái lông quan hệ với Diệp Tầm! Hắn muốn từ trên người ta đào nguyên thạch sao?Hắn đi mà nằm mơ!”

Diệp Dung nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thạch, “Diệp Thạch, ngươi là cái thứvong ân phụ nghĩa! Ngươi đừng quên là ai đã đem ngươi nuôi lớn như vậy!”

Diệp Thạch lạnh lùng mà nhìn Diệp Dung, nói: “Đồ vật mà mẫu phụ

ta lưu cho Diệp gia, đủ cho bất luận kẻ nào đem ta nuôi lớn như vậy!”

Diệp Dung đen mặt, nhìn Diệp Thạch nói: “Diệp Thạch, ngươi quả

thực không thể nói lý.”

“Đúng, ta chính là không thể nói lý, ta cũng không cần ngươi thuyết phục, ngươi mau cút đi đi.” Diệp Thạch chống nạnh, hùng hổ nói.

Diệp Dung nhìn Diệp Thạch, hung hăng cắn chặt răng, đi ra ngoài.

Diệp Thạch nhìn bóng dáng của Diệp Dung, trong lòng sảng khoái một trận.

“Diệp Dung đi rồi hả?!” Trình Uyển Bạch từ bên cạnh đi ra hỏi.

Diệp Thạch ánh mắt không tốt nhìn Trình Uyển Bạch, hỏi: “Ngươi cũng nghe được?”

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch xấu hổ cười, nói: “Ta không phải cố ý, ta chỉ là tìm ngươi có chút việc.”

Diệp Thạch nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi: “Tìm ta?Tìm ta làm gì?”

“Cái kia, ta muốn mua Viêm Hỏa Phù, ngươi có thể giảm giá không?”

Trình Uyển Bạch xấu hổ cười, hỏi.

Diệp Thạch nhíu mày, nói: “Ngươi sao không tìm Mộ Thần mà tìm ta?!”

Trình Uyển Bạch cười cười, nói: “Ta nghe nói Mộ thiếu gia đều nghe ngươi.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ngươi nói không sai, Mộ Thần đều nghe ta, ngươi tính ra bao nhiêu tiền mua phù chú?”

“Trên người ta chỉ có bốn mươi vạn, nếu không đủ, ngươi nói một con số, ta… sẽ suy nghĩ biện pháp tìm thêm.” Trình Uyển Bạch do dự một chút nói.

“Vậy bốn mươi vạn đi.” Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền nói.

Trình Uyển Bạch ngoài ý muốn hỏi: “Bốn mươi vạn là có thể?” Tuy rằng hiện tại nhiệt tình của ngoại giới đối với Viêm Hỏa Phù đã từ từ lạnh xuống rồi, nhưng mà bốn mươi vạn mua một tờ Viêm Hỏa Phù tuyệt đối là tiện nghi.

Hai người nhanh chóng giao tiếp bút sinh ý này.

“Đa tạ Diệp Thạch thiếu gia.” Trình Uyển Bạch cảm kích nói. Trình Uyển Bạch chỉ là ôm một phần trăm hy vọng thử một lần, không nghĩ tới sự tình thực thuận lợi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lương lương nói: “Không cần cảm tạ, nếu thật muốn cảm tạ ta, vậy ngươi cách Mộ Thần xa một chút làđược rồi.”

Trình Uyển Bạch: “…”

Tạ Đan Yên nhìn Trình Uyển Bạch từ trên cầu thang đi xuống, bước nhanh lên phía trước hỏi: “Thế nào rồi? Hắn không đồng ý phải không?

Uyển Bạch, Diệp Thạch người này là nổi danh keo kiệt, ngươi yên tâm đi, con đường kia đi không thông, chúng ta có thể còn có thể nghĩ biện pháp khác.”

“Mua được rồi.” Trình Uyển Bạch cười cười nói với Tạ Đan Yên.

Tạ Đan Yên sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc hô lên: “Ngươi nói cái gì, mua được?”

Trình Uyển Bạch gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Tạ Đan Yên trừng mắt nhìn, hoang mang nói: “Diệp Thạch người này khi nào thì dễnói chuyện như vậy?”

Trình Uyển Bạch nhún vai, nói: “Ta cũng không nghĩ tới hắn dễnói chuyện như vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

106. Chương 106: Bát Cấp Tư Chất

Mộ Thần một đường tiến vào đại môn của Bách Bảo các, tầm mắt của mọi người trong đó liền rơi xuống trên người Mộ Thần.

Viêm Hỏa Phù duy trì liên tục độ nhiệt tình, thanh danh của Mộ Thần cũng tùy theo càng ngày càng thịnh, đối mặt với nhiều tầm mắt ghen tị, sùng bái, hâm mộ như vậy, tâm tình Mộ Thần nhịn không được có chút khác thường.

Diêm Võ vừa vặn cũng tại trong Bách Bảo các, nhìn thấy Mộ Thần vào cửa, nhịn không được liếc mắt đánh giá Mộ Thần một cái, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt Diêm Võ lập tức biến đổi, “Ngươi… Ngươi… Ngươi thăng cấp cửu tinh võ giả?”

Mộ Thần gật đầu chào, cười nói: “May mắn.”

Diêm Võ không cho là đúng, nói: “Thăng cấp chính là thăng cấp, không có gì là may mắn hay không may mắn.”

Mộ Thần cúi đầu cười cười, không có đáp lời.

Diêm Võ nhìn Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên dị thường, Mộ Thần học luyện đan, lại học chế phù, còn học minh văn, rất nhiều người đều đang nói người này tham nhiều nhai không nổi, về sau sẽ thành kẻ vô tích sự.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà, sự thật lại khác, cứ việc Mộ Thần học nhiều môn thuật như

vậy, thực lực của hắn như trước hết sức xuất sắc, thậm chí xuất sắc hơn cả

hai tân sinh thiên tài bát cấp tư chất, hai người họ đều bị hắn bỏ qua mấy con phố.

Cửu tinh võ sư, Trang Du cùng Diệp Thạch bất quá mới chỉ là ngũ

tinh võ sư mà thôi, quái thai này, đến tột cùng là tu luyện như thế nào, nghiên cứu nhiều thứ loạn thất bát tao như vậy, cư nhiên một chút cũng không liên lụy tới tiến độ tu luyện của hắn.

Diêm Võ nhìn Mộ Thần, bỗng nhiên hỏi: “Mộ Thần, ngươi xác định ngươi là lục cấp tư chất sao?”

“Kết quả thí nghiệm là như thế.” Mộ Thần thản nhiên cười nói.

Diêm Võ lắc lắc đầu, nói: “Không, không, không, lúc thí nghiệm tư

chất của ngươi tuyệt đối có vấn đề, chúng ta lại đi thí nghiệm một lần.”

Mộ Thần nhíu mày, nói: “Tiền bối, chuyện này không thích hợp đi.”

“Có cái gì không thích hợp, tư chất của ngươi nhất định có vấn đề.”

Diêm Võ kéo tay Mộ Thần, tha hắn đi theo mình.

Tống Tâm Duyệt nhìn Mộ Thần bị Diêm Võ lôi đi, bất đắc dĩ ném cái xem thường, oán trách nói: “Diêm sư thúc cũng thật là, học viện thí nghiệm tư chất chưa từng có sai lầm, cho dùbiểu hiện của Mộ Thần tốt hơn nữa, hắn cũng chỉ là lục cấp tư chất, chuyện đó không thay đổi được.”

Tân Như Ca không cho là đúng, nói: “Chuyện đó có thể nói là không nhất định, biểu hiện hiện nay của Mộ Thần, một chút đều không giống một người có lục cấp tư chất.”

Tống Tâm Duyệt bĩu môi, nói: “Cho dù không giống như thế nào, hắn vẫn chỉ là một người lục cấp tư chất.”

https://thuviensach.vn

“Tuy rằng học viện thí nghiệm tư chất chưa từng có sai lầm, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không phạm sai lầm, ta vẫn luôn cảm thấy tư chất của Mộ Thần, có khả năng là thật sự có vấn đề.” Tân Như Ca nửa đùa nửa thật.

Tống Tâm Duyệt ném cái xem thường, nói: “Ý nghĩ của ngươi thật kỳ

lạ.”

“Có ý nghĩ kỳ lạ như vậy cũng không chỉ là một mình ta, Diêm sư

thúc cũng có, không phải sao?” Tân Như Ca cười tà, liếc nhìn Tống Tâm Duyệt nói.

“Sư thúc, hay là thôi đi.” Mộ Thần nhíu lại mày nói.

“Không được, ta phải kiểm tra lại.” Diêm Võ kiên trì lắc đầu nói.

“Bình Sơn, ngươi lấy đồ thí nghiệm tư chất chưa, tại sao lại lâu như

thế mà còn chưa có người đưa đến, tốc độ của thủ hạ ngươi càng ngày càng chậm.” Diêm Võ tức giận nói.

Nghe được lời của Diêm Võ, lão bản Bình Sơn xấu hổ cười cười, nói:

“Chuẩn bịtới đây..A, tới rồi.”

Không qua một hồi, đồ thí nghiệm tư chất đã được lấy ra.

“Ngươi đi lên trắc nghiệm.” Diêm Võ nhíu mày nói.

“Tiền bối, ta đã trắc nghiệm qua.” Mộ Thần có chút kháng cự nói.

“Cái kia không tính.” Diêm Võ không cho là đúng, nói.

“Chỉ là…” Mộ Thần do dự nhíu mày.

Diêm Võ ném cái xem thường, tức giận nói: “Đi đi, đồ vật đều đã lấy ra, kêu ngươi trắc nghiệm thì ngươi liền trắc nghiệm đi, còn nhiều lời vô nghĩa như vậy.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần xấu hổ cười cười, đi lên phía trước, đem tay đặt trên đồ vật thí nghiệm, trong chốc lát, tám màu ánh sáng phóng lên cao, ánh sáng tám màu rực rỡ, mê loạn đôi mắt của mọi người.

“Điều đó không có khả năng!” Tống Tâm Duyệt tràn đầy không dám tin mà nói.

Tân Như Ca trừng lớn mắt, trong con ngươi cũng tràn đầy không thể

tin, “Sao có thể như vậy?” Mộ Thần cư nhiên là bát cấp tư chất? Bất quá nếu Mộ Thần là bát cấp tư chất, vậy rất nhiều chuyện liền thông suốt.

Diêm Võ nhìn Mộ Thần, lẩm bẩm: “Ta biết mà, ta biết mà.”

Mộ Thần nhìn bộ dáng của Diêm Võ, thần sắc thản nhiên thu tay về.

“Ngày đó ngươi thí nghiệm là lục cấp tư chất?” Diêm Võ hồ nghi hỏi Mộ Thần.

“Ngày đó ta vừa mới thăng cấp xong, nhưng mà lúc thăng cấp ra một chút sai lầm, nên khả năng tình trạng thân thể không quá ổn định.” Mộ

Thần xấu hổ cười cười nói.

Diêm Võ như có điều suy nghĩ, gật đầu, nói: “Nguyên lai lại như vậy, cho nên, tư chất của ngươi kiểm tra mới ra sai lầm.”

Tin tức Mộ Thần là bát cấp tư chất trong thời gian nhanh nhất truyền khắp mỗi góc Thánh Tinh học viện.

… …

Đan viện.

Thái Thúc Danh vẻ mặt đau khổ, thở dài một tiếng lại một tiếng.

https://thuviensach.vn

Lộ Hàn nhìn Thái Thúc Danh, tức giận nói: “Đủ rồi, ngươi không cần lại thở dài đượckhông? Ngươi đãthở dài hai canh giờ rồi.” Nghe Thái Thúc Danh thở dài một tiếng lại một tiếng như vậy, hắn cũng muốn thở dài theo.

Thái Thúc Danh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lộ Hàn, mờ mịt nói:

“Viện trưởng, Mộ Thần là bát cấp tư chất a!”

“Đủ rồi, ta biết Mộ Thần là bát cấp tư chất, ta hôm nay đã nghe không dưới mười người nói với ta rằng Mộ Thần là bát cấp tư chất, ngươi không cần lập lại nữa.” Lộ Hàn tức giận nói.

Vẻ mặt của Thái Thúc Danh đau khổ, nói: “Một đồ đệ bát cấp tư chất, thiên phú luyện đan lại nổi tiếng như vậy, lại bị ta bỏ lỡ.”

Lộ Hàn nghiến răng, nói: “Mộ Thần vào đan viện, cũng không có khả

năng làm đồ đệ ngươi, cho nên ngươi đừng nghĩ nữa.” Mộ Thần nếu như

tiến vào đan viện, đây tuyệt đối là đồ đệ của mình, nếu như Mộ Thần thành đồ đệ của mình, vậy khi nhìn thấy những lão bằng hữu luyện đan đó, hắn liền có thể khoe khoang, đáng tiếc…

“Viện trưởng, chúng ta thật sự không có khả năng đem Mộ Thần vào đan viện?” Thái Thúc Danh không cam lòng nói.

Lộ Hàn ném cái xem thường, hai nữ nhân trong minh văn viện hung dữ giống như hai con bá vương hổ, không dễ chọc a!

Lộ Hàn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó không có khả năng.”

Trong lòng Lộ Hàn hắn cũng rất khổ a! Chính là, hắn chịu khổ sở như

vậy, lại phải đến an ủi người ta, nhưng lại không có người an ủi hắn.

Thái Thúc Danh mất mát thở dài, nói: “Rất đáng tiếc!”

https://thuviensach.vn

Lộ Hàn híp mắt, “Đáng tiếc! Đúng là đáng tiếc! Cũng bởi vì Lam Đạt ngu ngốc kia!”

… …

Phù viện.

Tống Thừa oán giận đem thư trên tay xé thành mảnh nhỏ.

“Triệu hồi về?Phạm Li hỗn đản chết tiệt này, hắn còn có mặt mũi muốn trở về?Hắn có biết hay không, bởi vì hắn, màphù viện chúng ta bị tổn thất lớn bao nhiêua!” Tống Thừa thần tình dữ tợn nói.

Hoàng An nhìn vẻ mặt Tống Thừa như muốn ăn thịt người, trong lòng không khỏi lo sợ.

“Viện trưởng, ngươi xin bớt giận.” Hoàng An nói.

Tống Thừa oán giận nói: “Xin bớt giận? Xin bớt giận ư?!, Mộ Thần là bát cấp tư chất a! Bát cấp tư chất, ngươi kêu ta nguôi giận như thế nào bây giờ.”

Hoàng An cười khan, nói: “Viện trưởng, cho dù ngươi lại tức giận, Mộ

Thần cũng đã là người minh văn viện rồi.”

Tống Thừa đầy sát khí hướng phía Hoàng An nhìn qua, Hoàng An bị

ánh mắt lạnh như băng kia của Tống Thừa nhìn cả người phát run.

Hoàng An cúi đầu, thầm nghĩ: Mẹ nó mình nhiều lời như vậy làm gì?

Họa từ trong miệng mà ra a!

“Không cần ngươi nói thì ta cũng biết, Mộ Thần đã là người minh văn viện, thật sự cám ơn ngươi đã nhắc nhở.” Tống Thừa nghiến răng nghiến lợi nói.

https://thuviensach.vn

Hoàng An nghe tiếng Tống Thừa kẽo kẹt cắn răng, trái tim đập bịch bịch, “Viện trưởng, ta lui xuống trước.”

Tống Thừa tức giận mà nói: “Mau cút!”

… …

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, tin tức mới vừa truyền tới, Mộ Thần hắn cư nhiên là bát cấp tư

chất a.” Hạ Thanh Lệ thần tình vui sướng nói.

Hạ Thanh Nghiên khí định thần nhàn uống ngụm trà, tuy rằng trong lòng sớm đã cười nở hoa, bất quá trên mặt Hạ Thanh Nghiên lại không có biểu hiện ra chút nào.

“Ta vừa thấy liền biết người này không phải là vật trong ao, quả thế.”

Hạ Thanh Nghiên chậm rãi nói.

Hạ Thanh Lệ cười cười, nói: “Tỷ tỷ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc.”

Hạ Thanh Nghiên cười đắc ý cười, nói: “Đó là tất nhiên, hai lão nhân của đan viện cùng phù viện kia mắt mờ, chỗ nào có thể cùng ta so?”

Hạ Thanh Lệ mím môi, cười cười, nói: “Tỷ tỷ nói đúng a! Đúng rồi, ta nghe nói Lộ Hàn lại tới tìm ngươi?”

Hạ Thanh Nghiên ném cái xem thường, nói: “Không chỉ có Lộ Hàn, Tống Thừa cũng tới đây nhiều lần, Lộ Hàn còn giảng phong độ, Tống Thừa mới khôi hài, khóc lóc lăn lộn, vừa khóc vừa nháo, cái gì cũng làm được, đáng tiếc, hắn gặp chính là lão nương, hắn nháo như thế nào cũng đều không hữu dụng.”

Hạ Thanh Lệ nhíu mày, nói thầm: “Da mặt của Tống viện trưởng có chút dày a!”

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên tức giận nói: “Đâu chỉ là có chút dày, là rất dày, rất dày, ta thấy cái đầu kia của hắn, cái gì cũng không phát triển, da mặt lại rất phát triển.”

Hạ Thanh Lệ: “…”

… …

Trận pháp viện.

“Viện trưởng, tiểu tử Mộ Thần này vào lúcthí nghiệm tư chất xảy ra vấn đề, hắn là bát cấp tư chất.” Địch Hàn nói.

“Nghe nói rồi, mấy ngày nay liền không ngừng có người nói cho ta biết Mộ Thầnthế này, Mộ Thần thế kia, Mộ Thần đã làm cái gì, Mộ Thần lại làm thêm cái gì.Tiểu tử này đãchiếm cứ hếtđề tài trong học viện rồi.”

Hách Đồ tức giận nói.

“Lại nói, Mộ Thần này thật sự rất ưu tú a!” Địch Hàn nói.

“Ưu tú có ích lợi gì, hắn ngay từ đầu là xin vào đan viện, âm kém dương sai lại vào phù viện, bây giờ là người minh văn viện, cùng vớitrận pháp viện chúng ta, một cái lông quan hệ cũng không có.” Hách Đồ bất mãn nói.

Địch Hàn ngượng ngùng cười cười.

Hách Đồ bất mãn nghĩ ngợi: Mộ Thần người kia, cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt lại không tốt, đan thuật, phù thuật, minh văn thuật, như thế nào có thể bằng trận pháp thuật a!

“Kỳ thật, không có quan hệ gì cũng tốt, hai lão nhân của đan viện cùng phù viện kia, bây giờ đã hối hận đến ruột đều xanh.” Địch Hàn nói.

Hách Đồ lạnh lùng cười, nói: “Hai lão nhân kia xứng đáng!”

https://thuviensach.vn

… …

Học viện quán cơm.

“Nguyên lai Mộ Thần là bát cấp tư chất, khó trách tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy.”

“Đúng vậy! Ta đã nói mà, lục cấp tư chất không có khả năng biểu hiện xuất sắc như vậy.”

“Hắn đã là cửu tinh võ sư, Trang Du cùng Diệp Thạch mới là ngũ

tinhvõ sư.”

“Hắn thu được dị hỏa, tu vi tăng trưởng tất nhiên nhanh hơn một chút.”

“Học viện thí nghiệm tư chất cư nhiên lại phạm sai lầm, không biết thí nghiệm tư chất của ta có phải cũng phạm sai lầm hay không.” Một thiếu nữ

nói thầm.

“Có, khẳng định phạm sai lầm, ngươi làm sao có thể là ngũ cấp tư

chất, ngươi khẳng định ngay cảtam cấp tư chất cũng chưa tới.” Một thiếu nữ khác đùa giỡn.

“Sư tỷ, ngươi khi dễ người ta a!”

Lam Nhược Phong nghe mọi người chung quanh đàm luận, trong lòng một mảnh âm trầm, từ sau khi Mộ Thần hiển lộ ra thiên phú luyện đan, chế

phù cùng minh văn, địa phương duy nhất mà Lam Nhược Phong có thể

thắng được Mộ Thần, cũng chính là tư chất, nhưng mà hiện tại ngay cả tư

chất, Mộ Thần đều lướt qua mình.

Mộ Thần nói, hắn là bởi vì khi thí nghiệm thân thể không ổn định, mới có chuyện thí nghiệm tư chất ra sai lầm.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong cười lạnh một chút, lời này của Mộ Thần, chỉ có thể lừa gạt những học sinh ra ngoài đời chưa lâu, hắn cảm thấy, Mộ Thần nhất định là từ trên người Diệp Thạch đạt được cái đồ vật cải thiện tư chất gì đó, mới có thể đem tư chất tăng lên tới bát cấp.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

107. Chương 107: Kinh Sí Diễm Buồn Bực

Mỏ đá.

“U, Kinh huynh, sao ngươi lại tới đây, khách ít đến a!” Hùng Uy đung đưa chân, lười biếng nhìn Kinh Sí Diễm, đôi hài trên chân Hùng Uy đã bị

phá một cái động lớn, hơn phân nửa ngón chân đều lộ ra bên ngoài.

Kinh Sí Diễm nhìn bộ dạng Hùng Uy không chỉnh tề, ném cái xem thường, nói: “Ta đến, là muốn nói cho ngươi biết một chuyện.”

Hùng Uy uống một ngụm rượu, hỏi: “Chuyện gì a?”

“Đồ đệ Mộ Thần của ngươi là bát cấp tư chất, ngươi biết không?”

Kinh Sí Diễm hỏi.

“Ta đã sớm biết.” Hùng Uy đắc ý nói.

Kinh Sí Diễm híp mắt, không hiểu mà hỏi: “Đã sớm biết? Ngươi sao lại biết?”

Hùng Uy nhún vai, nói: “Đây là chuyện thực hiển nhiên a! Tục ngữ

nói tốt, có sư phụ sao thì tất có đồ đệ như vậy, ta cường hơn ngươi cùng Sư

Tử Ngọc, đồ đệ của ta tất nhiên phải cường hơn đồ đệ của ngươi cùng đồ

đệ tiểu bạch kiểm kia của Sư Tử Ngọc, hai tiểu tử Diệp Thạch cùng Trang Du đều là bát cấp tư chất, đồ đệ của ta cũng không có khả năng kém hơn bọn hắn a!”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm đen mặt, tức giận nói: “Tuy rằng đều là bát cấp tư chất, nhưng mà, đồ đệ của ta thí nghiệm ra bát cấp tư chất quang mang chói mắt hơn nhiều đồ đệ của ngươi.”

Hùng Uy bĩu môi, không cho là đúng, nói: “Như vậy thì thế nào? Đồ

đệ của ta là cửu tinh võ sư, đồ đệ của ngươi mới ngũ tinh.”

“Mộ Thần chính là vận khí tốt, mới vượt lên phía trước Diệp Thạch, Diệp Thạch sớm muộn gì có thể siêu việt Mộ Thần.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

“Vượt qua thì có ích lợi gì, đồ đệ của ngươi là tức phụ của đồ đệ ta, hắn đã định trước là sẽ bị đồ đệ của ta áp.” Hùng Uy nhìn Kinh Sí Diễm, cười giống như một con hồ ly mới vừa ăn vụng gà.

Kinh Sí Diễm đen mặt, là đầu óc hắn không rõ ràng lắm, mới có thể

đến gặp Hùng Uy ngu ngốc này.

“Chờ một chút, đừng nóng vội đi? Khó có được ngươi tới đây một lần.” Hùng Uy gọi lại Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm quay đầu lại, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Hùng Uy, hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì sao?!”

Hùng Uy cười cười, lắc lắc bầu rượu trên tay, nói: “Hết rượu rồi, nếu ngươi nhìn thấy đồ đệ ta, ngươi nhớ kêu hắn đưa chút rượu lại đây cho ta.”

Kinh Sí Diễm tức giận nói: “Ngươi làm sư phụ của hắn, cư nhiên kêu đồ đệ đưa rượu cho ngươi.”

Hùng Uy gật gật đầu, “Đúng vậy! Ta là sư phụ của hắn, hắn đưa rượu cho ta không phải là chuyện bình thường sao.”

Kinh Sí Diễm ném cái xem thường, thầm nghĩ: Không biết xấu hổ.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy đánh giá thần sắc của Kinh Sí Diễm, bĩu môi, nói: “Ngươi không phải là ở trong lòng mắng ta không biết xấu hổ đi?!”

“Hùng huynh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta sao lại nghĩ về ngươi như

vậy.” Kinh Sí Diễm chắp tay sau lưng, ra vẻ đạo mạo nói.

“Hừ, ta biết ngươi chính là ở trong lòng mắng ta không biết xấu hổ, ngươi không cần giải thích, ta đúng là không biết xấu hổ, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi còn không phải mỗi ngày cùng đồ đệ ngươi đoạt đồ ăn sao.” Hùng Uy liếc mắt nói với Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm nhíu mày, nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Loại sự tình này, chỉ có ngươi mới làm được.”

“Ta nói bậy hồi nào, đồ đệ ngươi đã nói cho ta biết.” Hùng Uy thản nhiên nói.

Kinh Sí Diễm trên mặt nóng lên, “Ta đi đây.”

“Chờ một chút, chờ một chút.” Hùng Uy lần thứ hai gọi lại Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm có chút không kiên nhẫn nhìn Hùng Uy, hỏi: “Lại có chuyện gì?”

“Ta thu đồ đệ ưu tú như thế, như thế nào cũng không thấy ngươi cho đồ đệ ta một chút lễ gặp mặt a? Kinh huynh ngươi như vậy, tựa hồ không quá có đạo lý.” Hùng Uy tràn đầy phiền muộn nhìn Kinh Sí Diễm nói.

Kinh Sí Diễm tức giận nói: “Ngươi nói giống như thời điểm ta thu đồ

đệ, ngươi đã cho đồ đệ ta lễ gặp mặt vậy!”

“Kia làm sao có thể là một dạng đâu.” Hùng Uy không cho là đúng, nói.

https://thuviensach.vn

“Cái đó sao lại không giống?” Kinh Sí Diễm nóng nảy nói, làm như đồ

đệ của Hùng Uy hắn là đồ đệ, còn đồ đệ của Kinh Sí Diễm hắn lại không phải là đồ đệ vậy.

“Đồ đệ của ta là người áp, đồ đệ của ngươi là người bị áp, có thể giống nhau sao?” Hùng Uy tươi cười nhìn Kinh Sí Diễm nói.

Mặt Kinh Sí Diễm trong chốc lát một mảnh màu đỏ tía, chết tiệt, Hùng Uy vương bát đản này, mẹ nó vương bát đản!

Chia tay! Trở về lập tức kêu Diệp Thạch chia tay Mộ Thần! Đồ đệ của hắn là song nhi, cũng không phải là nữ nhân, song nhi cũng không phải là áp người khác không được, đồ đệ hắn là một người ưu tú như thế, hoàn toàn không cần tại một thân cây Mộ Thần này thắt cổ chết.

Hùng Uy nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của Kinh Sí Diễm, nói:

“Kinh Sí Diễm nhỏ mọn như vậy, trông cậy vào hắn cho đồ đệ ta lễ gặp mặt, sợ là không có khả năng, xem ra nên đi bái phỏng mấy người Lộ Hàn, Tống Thừa, mình thu đồ đệ ưu tú như thế, những người này cư nhiên một chút tỏ vẻ cũng không có, thật sự là quá phận.”

Kinh Sí Diễm đi không nhanh, nghe được Hùng Uy muốn đi tìm Lộ

Hàn, Tống Thừa thu lễ gặp mặt cho đồ đệ, nhất thời vì hai người bi ai một lần.

… …

“A Du.” Lam Nhược Phong bước nhanh đuổi theo Trang Du, ủy khuất hỏii: “A Du, ngươi gần đây làm sao vậy? Vì sao lại cố ý trốn tránh ta?”

Lam Nhược Phong bất an nhìn Trang Du, Trang Du cùng Diệp Thạch, hắn chân chính thích tất nhiên là Trang Du.

https://thuviensach.vn

Trang Du diện mạo khuynh quốc khuynh thành, người lại thiện giải nhân ý, tính tình lại ôn hòa, không chỉ như thế, Trang Du còn có thể phụ trợ

mình tu luyện, lúc đào được bảo vật cũng không keo kiệt chia sẻ với mình, Lam Nhược Phong cảm thấy, Trang Du là tình nhân tốt nhất trên đời này.

Nếu mất đi Trang Du, nhân sinh của mình liền sẽ lâm vào một mảnh hắc ám.

“Ngươi không phải là thích Diệp Thạch sao? Vậy ngươi đi theo đuổi Diệp Thạch đi!” Trang Du giận dữ nói với Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong nắm chắc tay Trang Du, nói: “A Du, ngươi đang nói bậy bạ gì đấy? Ta thích chỉ có ngươi mà thôi.”

“Phải không? Ta nghe nói, ngươi vẫn luôn dây dưa không rõ với Diệp Thạch.” Trang Du bất mãn nói.

“Ta sao lại thích Diệp Thạch, ngươi suy nghĩ nhiều quá, diện mạo hắn xấu như vậy, một chút cũng không giống song nhi.” Lam Nhược Phong đầy chán ghét nói.

Khuôn mặt của Diệp Thạch, nếu là sinh trên người nam tử thì cũng tính là anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng bất phàm, đáng tiếc, hắn là song nhi, khuôn mặt kia sinh trên người một song nhi, luôn có chút quái dị.

Lam Nhược Phong không rõ cảm giác quái dị của mình đối với Diệp Thạch là từ đâu mà đến, nhưng Lam Nhược Phong biết, nếu Diệp Thạch thật sự ái mộ mình, vậy hắn có thể bang trợ mình rất nhiều, đáng tiếc, người hắn ái mộ chính là người khác.

Mỗi lần nhìn thực lực Mộ Thần đột nhiên tăng mạnh, Lam Nhược Phong đều có một loại cảm giác trân bảo bị người đoạt đi, loại cảm giác này làm cho hắn dị thường khó chịu, vẫn luôn nghĩ đi đem đồ đạc của mình cướp về.

https://thuviensach.vn

Trang Du nghe Lam Nhược Phong nói xấu Diệp Thạch, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác sảng khoái.

Mộ Thần đã bị Diệp Thạch đoạt đi, nếu Lam Nhược Phong lại bị Diệp Thạch cướp đi, vậy Trang Du quả thực không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

“Ngươi không phải là cùng Mộ Thần nói ngươi thích Diệp Thạch sao.” Trang Du bất mãn nói.

Lam Nhược Phong ngoài ý muốn, nhăn chặt mày hỏi: “Ngươi nghe ai nói?”

Trang Du có chút tùy hứng nói: “Ngươi đừng hỏi ta là nghe ai nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đúng hay không.”

Lam Nhược Phong không để bụng, cười cười nói: “Ta sao lại nói như

vậy đâu, ngươi nhất định là đã hiểu lầm cái gì rồi.”

Trang Du gật gật đầu, đầy chờ đợi nhìn Lam Nhược Phong, hỏi:

“Ngươi một chút cũng không thích Diệp Thạch đúng không?”

Lam Nhược Phong cười ôn hòa, nói: “Đương nhiên.”

Trang Du cười đắc ý, hướng phía một chỗ trong rừng trúc nhìn qua, có chút kiêu căng nói: “Ngươi có thể đi ra.”

Diệp Thạch bóc ẩn nấp phù trên người ra, từ trong rừng trúc đi ra.

Lam Nhược Phong nhìn thấy Diệp Thạch, tức khắc sửng sốt, đôi mắt lập tức rụt lại, Diệp Thạch cư nhiên ở trong này.

“Ngươi nghe được rồi đi, Nhược Phong hắn một chút cũng không thích ngươi.” Trang Du đắc ý nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cười cười, nói: “Như vậy rất tốt a! Các ngươi thực xứng đôi.”

“Ta biết hiện tại ngươi rất khó chịu, nhưng mà, Nhược Phong quả thật chỉ thích một mình ta.” Trang Du thần tình thương hại nhìn Diệp Thạch nói.

“Khó chịu? Ta vì sao lại phải khó chịu? Ta chỉ cần Mộ Thần thích ta là đủ rồi, những người khác nếu như thích ta, chỉ tạo thành phức tạp với ta.”

Diệp Thạch vân đạm phong khinh nói.

Trang Du nhìn biểu tình bình tĩnh của Diệp Thạch, không biết tại sao lại có chút thất vọng, “Ngươi không cần ngạnh chống đỡ, ta lý giải cảm thụ

của ngươi.” Trang Du nói.

Trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên vài phần lạnh lùng, “Ngạnh chống đỡ? Ta ngạnh chống đỡ cái gì? Một võ giả phổ thông thất cấp tư chất mà thôi, còn thực nghèo, vị hôn phu Mộ Thần của ta chính là bát cấp tư

chất, lại còn giàu có.”

“Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải nói với ta chuyện Lam Nhược Phong thích ngươi?” Trang Du hỏi.

“Chỉ là sợ ngươi quản không nổi nam nhân của ngươi, cho nên muốn giúp ngươi một phen thôi.” Diệp Thạch lạnh lùng nói.

Lam Nhược Phong rõ ràng không thích mình, nhưng không biết vì cái gì, vẫn luôn ở trước mặt mình làm bộ làm tịch, giống như rất là thích mình, Diệp Thạch thật sự không có biện pháp nào, mới có thể cố ý kích thích Trang Du, đạo diễn một màn này.

Diệp Thạch thầm nghĩ: Có một trận như vậy, Lam Nhược Phong về

sau chỉ sợ không có mặt mũi xuất hiện trước mặt mình.

https://thuviensach.vn

… …

“Thạch Đầu, Mộ Thần nhà ngươi là bát cấp tư chất đó.” Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch đang đi tới nói.

Nàng đã nói mà, người lục cấp tư chất sao lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Mộ Thần quả nhiên không chỉ là lục cấp tư chất.

“Ta đã sớm biết.” Diệp Thạch dào dạt đắc ý nói.

“Ngươi đã sớm biết? Làm sao ngươi biết?” Tân Như Ca không hiểu mà hỏi.

“Đoán!” Diệp Thạch đương nhiên nói.

“Đoán?” Tân Như Ca lại càng không hiểu.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Mộ Thần lợi hại hơn Lam Nhược Phong a! Lam Nhược Phong là thất cấp tư chất, Mộ Thần lại không kém hơn ta, cho nên, Mộ Thần là bát cấp tư chất a!”

Tân Như Ca cười gượng hai tiếng, nói: “Nguyên lai là như vậy a!”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Chính là như vậy, Mộ Thần rất là lợi hại.”

“Lợi hại, lợi hại cái đầu của ngươi.” Kinh Sí Diễm tức giận đi tới nói.

Diệp Thạch nhìn Kinh Sí Diễm, ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Sư phụ.”

Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch, tức giận nói: “Đồ đệ, ngươi có thể

biết tiến tới một chút hay không a!”

Diệp Thạch cắn răng, nói: “Ta vẫn luôn thực tiến tới a!”

https://thuviensach.vn

“Bậy bạ, hỗn đản Mộ Thần này cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại đã là cửu tinh võ sư, ngươi lại chỉ mới ngũ tinh võ sư, ngươi cũng dám nói mình tiến tới.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

Diệp Thạch cúi đầu, nói thầm: “Ta chuẩn bị là lục tinh võ sư rồi.”

Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều dung hợp Viêm Hỏa Phù, mỗi lần dung hợp, nguyên lực đều sẽ tăng lên, tuy rằng hiện tại hiệu quả của Viêm Hỏa Phù đã bắt đầu không ngừng yếu bớt, nhưng mà vẫn là có hiệu quả, lại dung hợp thêm hơn mười tờ Viêm Hỏa Phù là hắn có thể

thăng cấp.

“Lục tinh võ sư rất giỏi sao? Mộ Thần hỗn đản kia đã là cửu tinh.”

Kinh Sí Diễm hung tợn nói.

Diệp Thạch bĩu môi, bất mãn nói: “Sư phụ, ngươi sao lại nói Mộ Thần là hỗn đản a?”

Kinh Sí Diễm hung hăng hít một hơi, hắn sao lại cố hết sức thu một đồ

đệ bài ngoại như vậy, còn có, trọng điểm là Mộ Thần là hỗn đản sao? Trọng điểm không phải là ý chí tiến thủ sao?!

“Hắn vốn là chính là cái hỗn đản!” Kinh Sí Diễm tức giận nói. Sư phụ

của Mộ Thần là hỗn đản, đồ đệ tự nhiên cũng là hỗn đản.

Diệp Thạch đầy oán niệm nhìn Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch, nói: “Nhìn cái gì vậy, còn không đi tu luyện đi, Mộ Thần đã là cửu tinh võ giả, ngươi nếu như bị hắn vứt quá xa, cẩn thận hắn quăng ngươi, tìm một người thực lực càng mạnh hơn ngươi.”

Ánh mắt Diệp Thạch nổi sóng, bỗng nhiên nói: “Sư phụ, ngươi nói không sai, ta hẳn là nên cố gắng tu luyện, không thể bị Mộ Thần vứt quá https://thuviensach.vn

xa.”

Kinh Sí Diễm bị phản ứng của Diệp Thạch làm cho tức giận cả người phát run.

Tân Như Ca nhướng mày, đầy hưng trí nhìn phản ứng của Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

108. Chương 108: Sư Đồ Như Thế

Tin tức Mộ Thần là bát cấp tư chất, xác thực làm cho Diệp Dung lại phát hỏa một phen.

Diệp Dung nghe mọi người chung quanh không chút nào keo kiệt khen ngợi Mộ Thần, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ ghen tị

thật sâu.

Diệp Thạch sở dĩ cùng một chỗ với Mộ Thần, lại nói tiếp là còn có quan hệ với Diệp gia.

Nếu không phải là Mộ gia cùng Diệp gia có hôn ước, Diệp Thạch cùng Mộ Thần đều không có cơ hội nhận thức.

Mẫu thân nói, đối tượng hôn ước của Diệp gia cùng Mộ gia cũng không cố định, nói cách khác, nàng kỳ thật vốn cũng có cơ hội.

Trong tiểu bối Diệp gia thì người thích hợp nhất cùng Mộ Thần đính hôn kỳ thật là chính mình, nhưng mà, Mộ Thần từ nhỏ liền biểu hiện rất không xong, sống cứ như là một nhị thế tổ, phụ thân lúc ấy cảm thấy Mộ

Thần bùn nhão không dính được lên tường, liền đem hôn ước bỏ vào trên người Diệp Thạch, việc này Mộ Thần cũng tại sau lưng đẩy một phen.

Thời điểm Diệp Dung biết hết thảy chuyện này, cơ hồ cắn răng nanh.

https://thuviensach.vn

Nếu lúc trước, hôn ước này dừng ở trên đầu mình, vậy có lẽ hiện tại, người làm bạn bên cạnh Mộ Thần là chính mình.

Nếu như mình là vị hôn thê của Mộ Thần, như vậy vị hôn phu ưu tú đến mực làm cho người khác theo không kịp, vô số nguyên thạch trong thẻ, Viêm Hỏa Phù bị chợ đêm sao đến giá trên trời, đủ loại đan dược… Liền tất cả đều là của mình, nghĩ như vậy, Diệp Dung cả người đều phải chếch choáng.

Bởi vì phụ thân và mẫu thân nghĩ sai nên hỏng hết, hết thảy chuyện này liền trở thành của Diệp Thạch, nghĩ đến đây, Diệp Dung nhịn không được đối với cha mẹ vẫn luôn tôn kính nhiều vài phần oán niệm.

“Diệp Dung, ngươi không đi lĩnh nhiệm vụ sao?” Một nữ đệ tử đi tới hỏi Diệp Dung.

“Ta lập tức liền đi.” Diệp Dung đáp.

“Ngươi nói nhiệm vụ với nàng làm gì, nàng là tiểu thư nhà giàu không thiếu tiền.” Một nữ đệ tử khác nói.

“Thật không? Nàng có tiền sao? Không có a! Nhìn xem nàng rất túng quẫn.” Nữ sinh vừa mới nhắc nhở Diệp Dung, có chút không hiểu mà hỏi.

Nghe được hai người đàm luận, sắc mặt Diệp Dung nhất thời đỏ một chút.

Một võ giả tu luyện cần có đại lượng nguyên thạch, phú gia tử đệ

trong Thánh Tinh học viện không ít, nhưng mà bình dân đệ tử cũng không ít.

Học viện vì học sinh bình dân cung cấp một ít nhiệm vụ, để cho học sinh có thể kiếm được nguyên thạch nhất định.

https://thuviensach.vn

Lão sinh trong võ viện thực lực cường hãn, bình thường có thể lựa chọn kết bạn đi dã ngoại liệp sát yêu thú, thu thập linh thảo.

Đối với tân sinh mà nói, mấy nhiệm vụ này quá nguy hiểm, tân sinh giống nhau chỉ có thể lựa chọn dọn dẹp, làm trợ thủ cho lão sư, tới phòng bếp hỗ trợ, tới linh điền hỗ trợ nhặt tạp vật.

Diệp Dung lúc trước được chọn vào tạp vật, phải đi thư khố hỗ trợ, một cái nhiệm vụ như vậy làm cho Diệp Dung không ngừng kêu khổ, lại được rất nhiều người không ngừng hâm mộ.

Tại trong thư khố hỗ trợ, một tháng có thể thu vào hai vạn nguyên thạch, hai vạn nguyên thạch này đối với tân sinh bình dân mà nói, đã là một bút cự lớn.

Diệp Dung tốt xấu là Diệp gia tiểu thư, hai vạn nguyên thạch đối với Diệp Dung mà nói cũng không tính rất nhiều, cũng không tính ít, nhưng mà, nghĩ đến Diệp Thạch cái gì cũng không cần làm, liền có mấy trăm mấy ngàn vạn nguyên thạch chờ hắn đi xài, trong lòng Diệp Dung liền không cân bằng.

Diệp Dung nhìn thẻ nguyên thạch trong tay, trong lòng buồn bực một trận.

Nàng viết thư cho phụ thân kêu hắn đưa một chút nguyên thạch tới đây, phụ thân liền khóc than với nàng, còn mắng nàng vô dụng, nói là Diệp Thạch tư sắc như vậy cũng có thể ôm đùi Mộ Thần, ăn mặc không lo, nàng lại vô dụng như vậy, vào học viện còn muốn dựa vào trong nhà.

Nàng viết thư cho Mộ Thần kêu hắn đưa một chút nguyên thạch tới đây, kết quả Mộ Thần ra sức khước từ, còn kêu nàng đến hỏi Diệp Thạch vay tiền.

https://thuviensach.vn

Hướng Diệp Thạch vay tiền? Nàng nếu như mượn được thì đã sớm mượn.

Diệp Thạch người này thật đúng là quá phận a! Hắn có tiền như vậy, phân một chút số lẻ cho mình cũng không nguyện ý, cái thứ không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa.

Thời điểm Diệp Dung tới nhận nhiệm vụ, bởi vì tới quá muộn, nhiệm vụ thoải mái lại kiếm nhiều tiền đã bị chọn gần hết.

Diệp Dung cả người phát run từ trong nhiệm vụ đường đi ra, trong lòng dị thường phẫn uất.

Người trong nhiệm vụ đường đang nghĩ cái gì, cư nhiên hướng nàng đề cử công tác dịch cốt sư.

Nàng là nữ hài tử a! Cư nhiên kêu nàng đi làm công việc giết gà giết dê.

Người kia cư nhiên còn nói, Diệp Thạch trước kia đã làm qua dịch cốt sư, ăn được khổ trong khổ mới là người bề trên, chính là bởi vì Diệp Thạch làm dịch cốt sư, cho nên hiện tại mới thăng chức rất nhanh.

Diệp Dung cắn chặt răng, Diệp Thạch người này từ nhỏ liền đi theo đầu bếp trong nhà sống, hắn có thể chịu được làm cái loại công việc thấp hèn này, nàng Diệp Dung lại không thể chịu được.

… …

“Đây là Cửu Chuyển Luyện Dịch, tổng cộng chín bình, chín ngày kế

tiếp ngươi mỗi ngày dùng một chai, chờ ngươi đem luyện dịch này đều uống xong, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất là có thể dùng khối đan dược kia.” Mộ Thần dặn dò.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, nghiêm trang nói: “Được rồi, Mộ Thần, hai ngày nữa ta sẽ bế quan.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, không hiểu mà hỏi: “Sao lại đột nhiên nghĩ

đến bế quan?”

Diệp Thạch bĩu môi, có chút sầu lo nói: “Bởi vì ta không muốn bị

ngươi vứt quá xa.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Như vậy a? Vậy ngươi nên cố gắng a.”

“Mộ Thần, nếu như ta bị ngươi vứt rất xa, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?”

Diệp Thạch bất an nhìn Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần không lời gì để nói gõ gõ cái trán của Diệp Thạch, “Ngươi đang loạn nghĩ cái gì vậy.”

“Đúng rồi, nghe nói ngươi mua rất nhiều ngũ cấp linh quả?” Diệp Thạch chớp chớp mắt hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, “Đúng vậy! Làm sao ngươi biết?”

“Sư phụ nóia.Linh quả kia là làm bánh ngọt cho sư phụ sao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần tiếc nuối lắc lắc đầu, nói: “Không phải là cho sư phụ ngươi, là nhưỡng rượu cho sư phụ ta.” Kinh Sí Diễm cư nhiên biết hắn mua linh quả, xem ra hắn không chỉ cần nhưỡng rượu cho Hùng Uy, còn phải chuẩn bị một phần điểm tâm ngọt cho Kinh Sí Diễm.

“Là cho ngươi sư phụ a?” Diệp Thạch nghe vậy, ghét bỏ cau có cái mũi.

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy! Làm sao vậy, sư phụ ta chọc giận ngươi?!”

https://thuviensach.vn

“Hắn bất công a! Chỉ biết cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, Trang Du bị Sư Tử Ngọc từ mỏ đá bên kia dẫn ra ngoài, hắn cũng không biết, ta đãnghe ngóng, Trang Du tại mỏ đá, căn bản không bịbao nhiêu khổ, một đám nam nhân tại mỏ đá bên kia bị hắn mê thần hồn điên đảo, nhiệm vụ

của Trang Du đều có người làm cho hắn.” Diệp Thạch không vui nói.

Diệp Thạch buồn bực nghĩ: Hắn tại mỏ đá dùng chút phù chú vụng trộm làm biếng cũng không được, Trang Du cái gì cũng không làm, Hùng Uy lại không quản.

“Nguyên lai là như vậy a!” Mộ Thần âm thầm nghĩ: Trang Du thật đúng là đi tới chỗ nào cũng có thể sống tốt a!

“Rượu bên ngoài nhiều như vậy, tùy tiện mua là tốt rồi, ngươi còn muốn tự mình động thủ sao?” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Rượu này có chút không giống, rượu tên La Diễm này cần dùng dị hỏa thúc hóa, chỉ có ta tự mình động thủ, mới có thể hiệu quả.”

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ, nói: “Nguyên lai là như vậy, rượu này nhất định thực quý đi.”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Rượu La Diễm dùng tài liệu tất cả

đều là ngũ cấp linh tài, tốn của hắn không ít tiền.

“Xú lão đầu kia có trợ cấp ngươi một chút hay không?!” Diệp Thạch có chút đau lòng nói.

Mộ Thần lắc đầu, nói: “Không có.” Tuy rằng như thế, hắn cũng không tính là thiệt thòi, dù sao rượu phương của rượu La Diễm này là Hùng Uy đưa cho.

https://thuviensach.vn

Rượu này chẳng những có thể chống đỡ hàn khí, còn có thể trợ giúp người tu luyện, thậm chí, nó còn có lợi đối với việc bồi dưỡng dị hỏa, ngũ

phẩm rượu phương, đây chính là vật báu vô giá.

Hắn hiện tại không thể uống rượu này, còn quá sớm, đến cảnh giới võ linh thì có thể uống một ít.

“Lão gia hỏa này thật không phải là thứ tốt, ngươi nhớ tại trong rượu của hắn thêm một gói thuốc xổ.” Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi nói.

“Có cần phải như vậy sao?” Mộ Thần hỏi nhỏ.

“Đương nhiên là cần, ngươi xem coi hắn béo như vậy a! Thêm một gói thuốc xổ vừa lúc cho hắn giảm béo.” Diệp Thạch nghiến răng nói.

Mộ Thần: “…”

… …

“Có gặp đượcsư đệ ngươi không?” Kinh Sí Diễm tìm một vòng, không có tìm được thân ảnh của Diệp Thạch, hỏi Tân Như Ca.

Tân Như Ca nhún vai, nói: “Tiểu sư đệ đi bế quan, sư thúc, ngươi không biết sao?”

Kinh Sí Diễm hận nghiến răng một trận, bình thường, hắn công đạo cho Diệp Thạch cố gắng tu luyện, Diệp Thạch lại coi như gió thoảng bên tai, ngày đó hắn thuận miệng đề cập một câu, nếu như tu vi bị hạ xuống, Mộ Thần sẽ vứt bỏ hắn, cư nhiên liền ngoan ngoãn chạy đi bế quan.

Hắn nói nha, Diệp Thạch, sao lại mua nhiều gà quay, điểm tâm như

vậy nguyên lai là chuẩn bị bế quan, cho nên đang dự trữ lương thực sao?

Bế quan còn không quên ăn, thật sự là…

Nghĩ đến đây, Kinh Sí Diễm không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười.

https://thuviensach.vn

“Mang nhiều đồ ăn như vậy đi bế quan, thật không biết hắn là đi bế

quan, hay là đi dưỡng béo.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

Tân Như Ca thản nhiên cười cười, nói: “Sư thúc, đây là đồ đệ giống sư

nha.”

“Ngươi có ý tứ gì?” Kinh Sí Diễm thẹn quá thành giận nhìn Tân Như

Ca.

Tân Như Ca xấu hổ cười, không nói gì.

“Kinh tiền bối, Mộ đồng học đến, hắn nói, hắn vội vàng tới đưa một chút điểm tâm choDiệp Thạch, nhưng mà, Diệp Thạch đồng học đã bế

quan.” Một cái đồng học nói.

“Diệp Thạch đã bế quan, không phải là ta còn ở đây sao, ta có thể thay hắn bảo quản a!” Kinh Sí Diễm đi nhanh ra ngoài.

Tân Như Ca nhìn Kinh Sí Diễm kích động rời đi, nhíu mày, Kinh Sí Diễm thay Diệp Thạch bảo quản điểm tâm, vậy Diệp Thạch sợ là cả đời đều không ăn được nó.

Kinh Sí Diễm rất mau trở về, trên mặt mang nụ cười đắc ý.

“Mộ Thần tiểu tử này thật biết đạo lý.” Kinh Sí Diễm tán thưởng, tuy rằng nói là đưa cho Diệp Thạch, nhưng mà, đây dùng đều là nguyên liệu ngũ cấp để nấu ăn, rõ ràng là đưa cho mình, một gia hỏa biết đạo lý như

vậy, lại bị gia hỏa Hùng Uy này thu đồ đệ, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng a!

… …

Mỏ đá.

https://thuviensach.vn

Hoa Xu nhìn sắc mặt Hùng Uy tái nhợt, nói: “Hùng huynh, ngươi bị

làm sao vậy?”

Hùng Uy tràn đầy phẫn uất nói: “Việc xấu trong nhà không thể nói ra, không nói.”

“Ngươi nói ra đi, ta cũng không phải ngoại nhân gì.” Hoa Xu cười nhạt nói.

Hùng Uy lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoa Xu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu tử Mộ Thần này thật bại hoại, tại trong rượu của ta hạ thuốc xổ.”

“Hùng huynh, rượu bị hạ thuốc xổ mà ngươi không nhìn ra sao?” Hoa Xu không hiểu mà hỏi.

Hùng Uy cười gượng hai tiếng, nói: “Thuốc xổ cũng không phải là vấn đề gì lớn, không thể lãng phí a.”

Mộ Thần đưa rượu tới, ủ không thể xoi mói, uống xuống làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hàn độc trong cơ thể hắn rất nặng, rượu này có hiệu quả khắc chế đối với hàn độc trong cơ thể hắn, nét bút hỏng duy nhất, chính là thuốc xổ.

“Hùng huynh, ngươi không phải là biết rõ rượu có vấn đề, mà vẫn uống đi.” Hoa Xu nhướng mi nói.

Hùng Uy cười khan, nói: “Ngươi biết mà, ta luôn đều là một người chủ trương tiết kiệm.”

Tiết kiệm đến mức đi uống dược rượu? Hoa Xu cổ quái nhìn Hùng Uy.

Hùng Uy nghiến răng, lượng dược tề được hạ trong rượu cũng không nhiều, nếu hắn chia ra uống mấy lần, kỳ thật sẽ không có cái gì trở ngại, chỉ

https://thuviensach.vn

là, hắn nhất thời kích động, đem một cái bình rượu lớn uống hết.

“Ngươi đắc tội đồ đệ ngươi?” Sắc mặt Hoa Xu cổ quái hỏi.

Hùng Uy hừ lạnh một tiếng, nói: “Nhất định là tiểu tử Diệp Thạch kia khuyến khích, tiểu tử kia và sư phụ Kinh Sí Diễm của hắn cùng một dạng, đều là một bụng ý nghĩ xấu.”

Thời điểm trước đó Diệp Thạch tại mỏ đá, đã nhiều lần tuyên bố muốn tại trong đồ ăn của hắn hạ thốc sổ, kết quả, Mộ Thần thật sự làm như vậy.

Gia môn bất hạnh a, hắn cư nhiên thu một người nghe lời người khác như vậy làm đồ đệ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

109. Chương 109: Vội

Diệp Thạch bế quan chính là hơn nửa tháng, trong hơn nửa tháng này, Diệp Thạch đầu tiên là không ngừng dung hợp Viêm Hỏa Phù, đem tu vi tăng lên tới cảnh giới lục tinh võ sư.

Tiếp theo, hắn cứ dựa theo lời Mộ Thần, trước dùng Cửu Chuyển Luyện Dịch, lại dùng đan dược, tại dưới tác dụng của cả hai, Diệp Thạch thuận lợi đột phá đến bát tinh võ sư cảnh giới, sau khi đột phá tu vi, Diệp Thạch lại tốn vài ngày thời gian củng cố.

Diệp Thạch vội vàng tu luyện, Mộ Thần cũng rất bận.

Hắn phải thay Kinh Sí Diễm làm điểm tâm, giúp Hùng Uy nhưỡng rượu, còn phải luyện chế Viêm Hỏa Phù, phải cam đoan giao dịch thuận lợi, hắn phải học tập minh văn, đuổi kịp tiến độ của minh văn viện, hắn phải nghiên cứu trận pháp, gia tăng kiến thức cho mình, hắn còn phải cố gắng tu luyện, cam đoan không bị tu vi cản trở, trừ cái này ra, hắn còn phải tìm con đường kiếm tiền khác nữa.

Viêm Hỏa Phù tuy rằng bán rất thuận lợi, nhưng mà, đem trứng gà đặt trong một cái rỗ chưa bao giờ là nguyên tắc của Mộ Thần, hơn nữa, Viêm Hỏa Phù cũng không thể bán ra ngoài nhiều, vật hiếm mới quý, bán ra nhiều ngược lại không đáng giá tiền.

Trong lúc tu luyện, Mộ Thần ăn vào Nguyên Linh Dịch, không ngừng vận chuyển nguyên lực, tu vi của hắn tiến bộ quá nhanh, căn cơ có chút bất https://thuviensach.vn

ổn, bởi vậy trong khoảng thời gian này, Mộ Thần vẫn luôn áp súc nguyên lực trong cơ thể, tuy rằng trong khoảng thời gian này tu vi của hắn không có tiến bộ, nhưng mà, nguyên lực trong cơ thể so với mười ngày trước nồng đậm hơn mấy thành.

“Như Ca, tiểu sư đệ của ngươi xuất quan chưa?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Tân Như Ca lắc lắc đầu, nói: “Còn chưa.”

“Lần này là thật sự là nghiêm túc tu luyện a! Trước kia, ba ngày không thấy được Mộ Thần, hắn liền gây sức ép, lúc này bế quan chính là hơn mười ngày, đổi tính a!” Kinh Sí Diễm nói thầm.

“Sư thúc, đây là chuyện tốt a!” Tân Như Ca nói.

Kinh Sí Diễm gật đầu, nói: “Đúng là chuyện tốt, cuối cùng cũng biết tiến tới.”

Kinh Sí Diễm nhẹ hít một hơi, Diệp Thạch bế quan, cũng không thấy Mộ Thần lại đây đưa điểm tâm, lúc trước hắn còn có thể đoạt điểm tâm của Diệp Thạch ăn.

Mộ Thần xú tiểu tử này, chỉ tại lúc đầu Diệp Thạch bế quan là lộ cái mặt, đưa cho mình một cái bánh ngọt lớn, sau đó, ngay cả bóng người cũng biến mất, một chút cũng không biết là việc tặng lễ này cần phải kiên trì bền bỉ.

“Sư thúc, ta nghe nói Mộ Thần tại trong rượu của Hùng Uy hạ thuốc sổ.” Tân Như Ca nói.

Kinh Sí Diễm ác liệt cười cười, nói: “Nghe nói rồi, Mộ Thần người này làm tốt a!”

https://thuviensach.vn

Hoa Xu tại trước mặt Hùng Uy cam đoan này nọ, xoay người liền không chút do dự đem Hùng Uy bán sạch sẽ.

Sự tình Mộ Thần hạ thuốc sổ cho Hùng Uy nháo ồn ào, không ít đạo sư đang ghen tị Hùng Uy thu Mộ Thần làm đồ đệ, đều không khỏi ngầm vui vẻ.

… …

“Trong thư Dung nhi nói như thế nào?” Diệp Tầm lo lắng nhìn Uông Lệ hỏi.

“Dung nhi nói, Diệp Thạch bế quan, nàng căn bản tìm không thấy Diệp Thạch.” Uông Lệ bất đắc dĩ nói.

“Bế quan? Tiểu tử này sao lại đột nhiên bế quan, không phải là cố ý trốn tránh ta đi?” Diệp Tầm phẫn hận nói.

Uông Lệ cắn chặt răng, Diệp Thạch từ nhỏ liền hiếu động, không thích ngồi một chỗ, sao lại đột nhiên bế quan đâu, chẳng lẽ là thật sự trốn bọn họ?

“Tiểu tử này hiện tại cánh cứng, chỉ sợ căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt.” Uông Lệ nhíu mày nói.

Sắc mặt Diệp Tầm nhất thời đổi đổi, bọn họ đến Hoàng đô cũng đã được mấy ngày, nguyên thạch trên người cũng đều đã xài hết bảy tám phần.

Hoàng đô tấc đất tấc vàng, cho dù hiện tại không phải là mùa thịnh vượng, phòng ở bọn họ thuê trọ lại là tiện nghi nhất, cũng cần hai ngàn nguyên thạch một ngày.

Mắt thấy nguyên thạch trên người như nước chảy ra ngoài, hắn lại ngay cả mặt mũi Diệp Thạch cũng không thấy, trong lòng Diệp Tầm càng https://thuviensach.vn

ngày càng nôn nóng.

Cuộc sống đầy màu sắc ở Hoàng đô có không ít lực hấp dẫn với Diệp Tầm, nhưng mà trên người hắn không có tiền, chỉ có thể chịu đựng.

Uông Lệ nhẹ hít một hơi, nói: “Ta nghe nói, thời điểm Mộ Viễn Phong đến Hoàng đô, người của vài đại công hội trongHoàng đô đều phái người ra nghênh đón, thịnh huống chưa bao giờ có.”

Diệp Tầm nghe được lời của Uông Lệ, sắc mặt nhất thời vặn vẹo.

Đồng nhân bất đồng mệnh, Mộ Thần hiếu thuận nổi danh, hắn trước kia đưa Phá Linh Đan cho Mộ Viễn Phong, trợ hắn đột phá võ linh, sau khi Mộ Viễn Phong đến Hoàng đô, lại không chút nào keo kiệt đưa cho Mộ

Viễn Phong mấy chục tờ Viêm Hỏa Phù, nghe nói, trên tay Mộ Viễn Phong còn có thẻ nguyên thạch của Mộ Thần, bên trong có ít nhất mấy ngàn vạn nguyên thạch.

Đồng dạng là nhi tử, chênh lệch lại lớn như vậy.

Diệp Tầm nghĩ đến Mộ Viễn Phong, nhất thời ghen tị ánh mắt đều đỏ.

Chỗ ở của Mộ Viễn Phong, hắn đã xa xa nhìn qua, là một cái độc lập tiểu viện rất xinh đẹp, người mỗi ngày tiến đến bái phỏng nối liền không dứt, Mộ Viễn Phong có ảnh hưởng cực lớn với Mộ Thần, Mộ Viễn Phong bây giờ là người chạm tay có thể bỏng.

Diệp Tầm cắn răng, hắn đã từng thử đem chuyện hắn là phụ thân của Diệp Tầm nói ra, đáng tiếc, người nghe được đều cho hắn là kẻ điên, căn bản không để ý tới hắn.

“Chúng ta còn dư lại bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Tầm nhíu mày hỏi.

https://thuviensach.vn

“Không đến hai vạn.” Uông Lệ sầu lo nói.

Diệp Tầm đen mặt, hỏi: “Sao lại chỉ còn lại có hai vạn nguyên thạch, ngươi không phảilà lại loạn mua đồ đi?”

Sắc mặt Uông Lệ đổi đổi, vô tội nói: “Làm gì có chuyện đấy!”

Hoàng đô có rất nhiều quần áo xinh đẹp, một kiện lại mắc hơn một kiện, nàng tuy rằng động tâm, lại căn bản không dám vươn tay, chỉ mua một ít son phấn bột nước rẻ tiền, bất quá, kia cũng cần không ít nguyên thạch.

Diệp Tầm cắn răng, “Diệp Thạch tiểu tử này, nếu như vẫn luôn bế

quan…”

Vậy bọn hắn qua không được bao lâu, liền sẽ bị người trong tửu lâu đuổi ra ngoài, hiện tại bọn họ trên người chỉ có một điểm nguyên thạch, nếu như bị đuổi ra, cũng không có cách nào trở về Diệp gia.

Uông Lệ cúi đầu, nàng nguyên bản tưởng rằng, đến Hoàng đô, dựa vào mặt mũi của Diệp Tầm từ trong tay Diệp Thạch đoạt một bút tiền, cứ

như vậy sống tốt, nào biết, hiện tại ngày càng kém, còn không bằng sống tự

tại tại Diệp gia.

Con gái của mình càng là gây thất vọng, đã vào Thánh Tinh học viện, cũng không biết ôm đùi người giàu có nào đó, chỉ biết đòi tiền trong nhà.

“Dung nhi đang làm gì vậy, nàng không biết đi tìm Diệp Thạch sao?”

Diệp Tầm phẫn hận nói.

Diệp Tầm ở nhà làm mưa làm gió quen rồi, sau khi ra ngoài lại nơi chốn bị khinh bỉ, xác thực làm cho Diệp Tầm chịu không nổi.

https://thuviensach.vn

Uông Lệ xấu hổ cười cười, nói: “Dung nhi, đã đi tìm qua Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch không phải là đang bế quan sao?”

“Bế quan?Kêu Dung nhi đi thúc giục a!” Diệp Tầm tức giận nói.

Uông Lệ cúi đầu, thầm nghĩ: Đầu óc của Diệp Tầm hiện tại tựa hồ

loạn rồi, Diệp Thạch là đệ tử của võ vương, Diệp Dung bất quá chỉ là một đệ tử phổ thông, hai người tuy rằng đều là tân sinh Thánh Tinh học viện, nhưng mà địa vị lại một trời một vực, Diệp Thạch tại địa bàn của võ vương, thời điểm bình thường Diệp Dung còn không thấy được mặt của Diệp Thạch, huống chi Diệp Thạch hiện tại đang bế quan.

… …

Minh văn viện.

Mộ Thần hết sức chăm chú vẽ minh văn, chung quanh vây quanh một vòng người.

Đề bút, nhẹ vẽ, một đám văn lộ phiền phức dừng ở phía trên binh khí, theo Mộ Thần hoàn thành một bút cuối cùng, binh khí trong chốc lát nở rộ

ra một trận chói mắt quang mang, giống như là danh kiếm đã ra khỏi vỏ.

Chung quanh vang lên một trận tiếng vỗ tay, “Mộ đồng học, ngươi thật giỏi, nhị cấp minh văn phức tạp như thế, ngươi lại nắm giữ.”

Nói chuyện chính là Chu Diên của minh văn viện, tại trước khi Mộ

Thần xuất hiện, hắn là một tân sinh xuất sắc nhất trong minh văn viện.

Mộ Thần cười cười, nói: “Ta còn chưaluyện quen.”

“Mộ Thần đồng học vẫn luôn khiêm nhường như thế.” Chu Diên cười khổ nói, Mộ Thần người này ưu tú như thế, ưu tú làm cho người khác ngay cả suy nghĩ ghen tị đều dậy không nổi, chỉ có thể nhìn lên.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thản nhiên cười, không nói gì.

“Mộ đồng học, lấy tiến độ của ngươi, hẳn là cũng sắp là tam cấp minh văn sư đi.” Một nữ đệ tử tràn đầy sùng bái hỏi.

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Ta còn kém xa.”

“Thật đáng tiếc, nếu ngươi là tam cấp minh văn sư, vậy viện trưởng nhất định sẽ cao hứng.” Chu Diên nhún vai nói.

“Vì cái gì?” Mộ Thần không hiểu mà hỏi.

“Được rồi, được rồi, đều tán đi, đều tán đi.” Hạ Thanh Nghiên đột nhiên tiến vào nói.

Mộ Thần hướng phía cửa nhìn qua, Hạ Thanh Nghiên sải bước đi đến.

Hạ Thanh Nghiên nhìn minh văn trên binh khí, nhíu mày, hỏi: “Đây là ngươi vẽ?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Không tồi.” Hạ Thanh Nghiên không chút nào keo kiệt khích lệ nói, trên mặt Mộ Thần hiện lên vài phần xấu hổ, “Đa tạ viện trưởng khích lệ.”

“Cho ngươi ba ngày thời gian, học được vẽ một cái tam cấp minh văn, chỗ này cótư liệu củanăm cái tam cấp minh văn, ngươi có thể chọn học một cái.” Hạ Thanh Nghiên nói.

“Ba ngày?” Mộ Thần nhịn không được nhíu mày.

Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! A! Ngươi không phải là ngại thời gian quá nhiều đi, không sao, hai ngày cũng có thể.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần theo bản năng lắc lắc đầu, nói: “Không có, không có, ba ngày rất tốt.”

Hạ Thanh Nghiên cười như hoa nhìn Mộ Thần, nói: “Cố lên a, ta coi trọng ngươi a, ngươi có thời gian nấu cơm, nhưỡng rượu, nghiên cứu mấy thứ loạn thất bát tao, tổng không đến mức, không có thời gian học tập minh văn phải không?” Hạ Thanh Nghiên vỗ vai Mộ Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Mộ Thần nhất thời một trận xấu hổ.

Hạ Thanh Nghiên công đạo cho Mộ Thần một câu, trong vòng 3 ngày trở thành tam cấp minh văn sư, liền ly khai, thật có thể nói là, tới vội vàng, đi cũng vội vàng.

“Viện trưởng thật đúng là nghiêm khắc với ngươi a!” Một đệ tử nhìn thấy Hạ Thanh Nghiên nhịn không được nói.

Mộ Thần kỳ quái hỏi: “Thật là kỳ quái, vì sao viện trưởng vội vã kêu ta trở thành tam cấp minh văn sư như vậy?”

“Ngươi không biết sao? Kinh phí của tân sinh minh văn viện, làtương quan với nhân số trong tân sinh xuất hiện nhị cấp vàtam cấp minh văn sư, nhất là tam cấp minh văn sư, nếu trong tân sinh xuất hiện một tam cấp minh văn sư, chỉnh thể kinh phí của tân sinh chúng ta có thể lớn gấp đôi, mà năm ngày sau chính là kỳ khảo hạch.” Chu Diên nói.

Mấy năm nay chất lượng của tân sinh Minh văn viện không tốt, thế

cho nên, kinh phí học viện bị cắt giảm, kinh phí bị cắt giảm, tài nguyên mà đệ tử đạt được sẽ thiếu, biểu hiện liền càng kém, cứ tuần hoàn ác tính như

thế, địa vị của minh văn viện càng ngày càng thấp.

“Nói như vậy, đan viện cùng phù viện là giống nhau?” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Chu Diên gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đan viện có Lam Nhược Phong tam cấp luyện dược sư, kinh phí hẳn cũng không ít, vốn là phù viện cũng có… Bất quá, hiện tại ngươi là người minh văn viện chúng ta, Mộ

Thần, minh văn viện chúng ta có thể xin được bao nhiêu kinh phí, liền nhìn ngươi có thể trở thành tam cấp minh văn sư hay không.”

Mộ Thần cười cười, nói: “Như vậy a!”

“Ngươi phải hảo hảo cố gắng a! Tương lai của minh văn viện chúng ta liền nhờ vào ngươi.” Chu Diên nghiêm túc nhìn Mộ Thần nói.

Mộ Thần cúi đầu, hắn đã là tam cấp minh văn sư, chỉ là không muốn rêu rao, mới không đi minh văn sư hiệp hội chứng thực.

Không chứng thực mới có lợi, tối thiểu, Hạ Thanh Nghiên một chút liền cho mình tư liệu về năm cái tam cấp minh văn, thứ này nếu muốn đi mua, cũng phải mất mấy trăm vạn nguyên thạch.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

110. Chương 110: Xuất Quan

Mộ Thần hướng phía biệt viện đi tới, đệ tử phụ trách dọn dẹp biệt viện nhìn thấy Mộ Thần, lập tức đi lên trước ân cần nói: “Mộ đồng học, Diệp Dung đồng học lại tới.”

“Ta biết rồi.” Mộ Thần nhăn mày, có chút không kiên nhẫn nói.

Mộ Thần cũng không biết Diệp Dung đến tột cùng là nghĩ cái gì, lại chạy tới cùng hắn nói một đống chuyện loạn thất bát tao.

Tỷ như, cùng người Diệp gia đính hôn, kỳ thật không phải là Diệp Thạch, mà là Diệp Dung nàng, nói cái gì, nàng không muốn cùng Diệp Thạch tranh, tự nguyện làm thiếp, Mộ Thần thiếu chút nữa bị Diệp Dung ghê tởm chết.

“Không cần để ý tới nàng.” Mộ Thần không kiên nhẫn nói.

Đừng nói, Diệp Thạch cùng Diệp Dung căn bản không có một chút quan hệ huyết thống, cho dù là có, hai người cũng là đối thủ một mất một còn, lần trước hắn cùng Diệp Thạch cũng bởi vì Diệp Dung châm ngòi ly gián, bị sung quân đi mỏ đá, Mộ Thần thật sự không rõ, Diệp Dung nghĩ

như thế nào, cư nhiên một lần lại một lần tìm tới hắn.

Không gặp được Mộ Thần, Diệp Dung thất hồn lạc phách về tới ký túc xá của mình, đi mấy lần, không gặp được mặt Mộ Thần, Diệp Dung không ngốc, tự nhiên biết Mộ Thần đang cố ý tránh né mình.

https://thuviensach.vn

“Diệp Dung, ngươi có thư.” Một đệ tử nói.

“A, cám ơn.” Diệp Dung điều chỉnh một chút sắc mặt nói.

Diệp Dung vốn là rất chờ mong thư trong nhà gởi tới, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây lại rất chán ghét.

Phụ thân đã đến Hoàng đô, Diệp Dung nguyên bản tưởng rằng, chỉ cần phụ thân đến Hoàng đô là có thể hảo hảo giáo huấn Diệp Thạch một trận, vì mình tìm về mặt mũi, tình trạng của nàng cũng có thể chuyển biến tốt đẹp, nào biết, sự tình hoàn toàn không có phát triển theo như nàng tưởng tượng.

Diệp Thạch bế quan, Diệp Tầm cho dù có cả người thủ đoạn, thấy không được người, cũng là vô kế khả thi.

Ở Hoàng đô tiêu phí cao kinh người, trên người Diệp Tầm cũng không có mang bao nhiêu nguyên thạch, hai người Diệp Tầm cùng Uông Lệ lại đều là người thích hưởng thụ, sau khi đến Hoàng đô, nguyên thạch trên người lập tức bị xài bảy tám phần.

Diệp Dung mở thư ra, tràn đầy phiền chán, phụ thân cùng mẫu thân cư

nhiên mở miệng hướng nàng đòi tiền, còn nói, phần lớn học sinh Thánh Tinh học viện rất giàu.

Diệp Dung cắn chặt răng, học sinh giàu có trong Thánh Tinh học viện đúng là không ít, tỷ như Thang Châu Nhi, nhưng mà, mình cũng không phải một trong số đó a!

Nghĩ đến Thang Châu Nhi, Diệp Dung lại có chút buồn bực, diện mạo của Thang Châu Nhi còn không bằng mình, nhưng mà gia tài bạc triệu, muốn cái gì có cái đấy, mệnh thật sự là quá tốt, nếu mình cũng có vị phụ

thân phú khả địch quốc, làm sao có thể sinh hoạt nghẹn khuất như thế.

Ngày nghỉ.

https://thuviensach.vn

Bởi vì Diệp Thạch còn đang bế quan, Mộ Thần chỉ phải một mình đi ra ngoài tìm Mộ Viễn Phong.

Trụ cột của Mộ Viễn Phong thực vững chắc, hậu tích mỏng phát, sau khi thăng cấp thành võ linh, tài nguyên không thiếu, tu vi rất nhanh liền lên tới cảnh giới nhị tinh võ linh, gần đây đã có dấu hiệu thăng cấp tam tinh võ linh.

“Thần nhi, ngươi đã đến rồi.” Hai phụ tử gặp mặt, bình thường sẽ tán gẫu luyện đan, Mộ Viễn Phong kinh nghiệm phong phú, thực tiễn rất nhiều, Mộ Thần vẫn luôn có được lợi ích.

“Phụ thân, ngươi gần đây sống như thế nào? Nguyên thạch đủ xài sao?” Mộ Thần ân cần hỏi.

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ cười, nói: “Đủ xài, đủ xài, ngươi quên rồ à, phụ thân ngươi tốt xấu làtam cấp luyện dược sư, nuôi sống mình không thành vấn đề, những nguyên thạch đó của ngươi, lưu trữ cưới vợ đi.” Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên nhanh, thuật luyện đan tăng lên cũng rất nhanh, xác xuất luyện đan thành công đại đại đề cao.

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Thạch Đầu còn nhỏ, nguyên thạch có thể chậm rãi kiếm, không vội.” Diệp Thạch mới mười bốn tuổi, tại trong mắt Mộ Thần, Diệp Thạch chính là một hài tử còn chưa có lớn lên mà thôi, sớm như vậy đã thú về, Mộ Thần sẽ có loại cảm giác quan hệ với trẻ vị

thành niên.

“Cho dù là như vậy, ta cuối cùng vẫn là hoa tiền của ngươi, cũng không phải chuyện đúng a!” Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Mộ Thần không cho là đúng, cười cười, nói: “Nhi tử kiếm tiền cho phụ thân xài, là thiên kinh địa nghĩa.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi a!” Mộ Viễn Phong có chút oán trách cười cười, “Thạch Đầu đâu, đã lâu không gặp hắn, còn đang bế quan?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Ngươi cũng nên hướng Thạch Đầu học tập đi, đừng có tại những phương diện khác lãng phí thời gian, hảo hảo tu luyện, thực lực mới là tự

thân gốc rễ.” Mộ Viễn Phong nghiêm túc dặn dò.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Phụ thân, ta có đúng mực.”

“Đúng rồi, phụ thân, Diệp Dung đến nói với ta, người có hôn ước với ta là nàng.” Mộ Thần có chút khinh bỉ nói.

Mộ Viễn Phong sửng sốt một chút, cười lạnh nói: “Kỳ thật, vốn thật sự

là nha đầu kia.” Mộ Thần trước kia biểu hiện rất không xong, Diệp Dung lại là thiếu nữ nổi tiếng, diện mạo cũng xinh đẹp, Diệp Tầm tất nhiên không nguyện ý chịu thiệt con mình.

Mộ Thần sửng sốt một chút, hỏi: “Sao lại như vậy?”

Hai nhà định chính là hôn lễ chính thức, người của Diệp gia gả lại đây, đó là phải làm chính thê của Mộ Thần.

Song nhi như thế, không phải nam cũng không phải nữ, trên thực tế có rất nhiều người nhìn không thuận mắt, đại đa số song nhi chỉ có thể làm thị

thiếp.

Rất nhiều đệ tử của đại gia tộc sẽ không thú song nhi, cảm thấy mất mặt.

Mộ Viễn Phong đối với song nhi không có thành kiến gì, bởi vậy, Diệp gia đem hôn ước an bài trên đầu Diệp Thạch, Mộ Viễn Phong cũng không nói cái gì.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong trào phúng nói: “Vốn dĩ, Diệp Dung là thích hợp nhất, bất quá, mẫu thân nàng chướng mắt ngươi, liền đem hôn ước an bàitrên đầu Diệp Thạch.”

“Diệp Dung nói, vốn dĩ vị hôn thê của ta là nàng, chính là bị Diệp Thạch dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt đi.” Mộ Thần bất đắc dĩ nói.

Mộ Viễn Phong sắc mặt trầm một chút, “Nha đầu kia thật là ghê gớm, cũng may, lúc trước người Diệp gia cùng ngươi đính hôn không phải là nàng.” Nghe nha đầu kia nói chuyện, liền biết người nọ không phải là người thiện lương gì.

Mộ Thần thầm chấp nhận gật gật đầu.

Con mình biểu hiện ưu tú như vậy, khó trách nha đầu Diệp Dung kia sẽ đổi ý. Mẫu phụ của Diệp Dung, chỉ sợ nghĩ là biết vậy chẳng làm đi, nữ

nhân kia, gần đây sống cũng không quá tốt a!

“Đúng rồi, Diệp Tầm đến Hoàng đô rồi.” Mộ Viễn Phong thản nhiên nói.

Mộ Thần híp mắt, hỏi: “Phụ thân, làm sao ngươi biết?”

“Diệp Tầm có đến tìm quá ta, ta lúc ấy đang luyện đan, không gặp hắn.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Phụ thân, ngươi không cần để ý tới hắn.”

Mộ Viễn Phong gật gật đầu, nói: “Cũng được.”

… …

Chỗ ở lâm thời của Diệp Tầm.

“Vẫn không gặp được Mộ Viễn Phong sao?” Uông Lệ hỏi Diệp Tầm.

https://thuviensach.vn

Diệp Tầm mặt đỏ lên, thời điểm vừa đến Hoàng đô, Diệp Tầm thủy chung không hạ thể diện đi gặp Mộ Viễn Phong.

Theo nguyên thạch càng ngày càng sạch sẽ, Diệp Tầm cũng không cố

kị thể diện hay không thể diện, chỉ là, hắn đã nể mặt đi tìm Mộ Viễn Phong xin giúp đỡ, Mộ Viễn Phong cư nhiên tránh không thấy hắn.

“Tên kia nhất định là cố ý.” Diệp Tầm nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn trước sau đã đi tìm qua Mộ Viễn Phong ba lượt, Mộ Viễn Phong hai lần đang bế quan tu luyện, một lần đang bế quan luyện đan, một lần bế

quan liền tính, nhiều lần đều đang bế quan, rõ ràng là có ý trốn tránh mình.

“Mộ Viễn Phong cũng quá đáng, lại nói, quan hệ hai nhà chúng ta là thông gia a.” Uông Lệ không cam lòng nói.

“Mộ Viễn Phong gia hỏa này mắt cao không thấy người thấp.” Diệp Tầm phẫn nộ nói.

Uông Lệ nhìn sắc mặt dữ tợn của Diệp Tầm, không khỏi lo sợ.

“Diệp Thạch có tin tức sao? Còn đang bế quan?” Diệp Tầm hỏi.

Uông Lệ gật gật đầu, nói: “Hình như là vậy.”

“Bế quan, bế quan, hắn là một song nhi, cả ngày bế quan có ích lợi gì, thực lực của hắn cao tới đâu, kết quả cũng phải lập gia đình thôi.” Diệp Tầm khinh thường nói.

“Đúng vậy!” Uông Lệ phụ họa nói.

“Dung nhi đâu, kêu nàng gửi nguyên thạch lại đây, đã gửi quachưa?”

Diệp Tầm sắc mặt không tốt hỏi.

https://thuviensach.vn

“Dung nhi nói nàng không có tiền, Dung nhi sống cũng không dễ

dàng.” Uông Lệ điềm đạm nói.

“Không có tiền, không có tiền, không có tiền không biết đi mượn sao?

Mộ Thần có nhiều tiền a!” Diệp Tầm ghen tị nói.

“Nhưng mà, Mộ Thần không để ý tới Dung nhi.” Uông Lệ bất đắc dĩ

nói.

“Thật sự là, nuôi nàng lớn như vậy, kết quả, còn không bằng tiểu tử

Diệp Thạch kia biết câu dẫn nam nhân, vô dụng!” Diệp Tầm tức giận nói.

Uông Lệ nghe lời nói của Diệp Tầm, sắc mặt thay đổi, chung quy không dám phản bác gì.

… …

Diệp Thạch ổn định tu vi bát tinh võ sư, liền kết thúc bế quan.

“Sư đệ, ngươi rốt cục xuất quan a.” Tân Như Ca vui mừng nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, đắc ý nói: “Ta thăng cấp bát tinh võ giả.”

“Bát tinh võ giả a?!” Sắc mặt Tân Như Ca nhăn nhó một chút, bát cấp tư chất thật đúng là nghịch thiên a! Diệp Thạch bế quan không đến một tháng, mà đã thăng ba cấp, thật sự là đáng sợ, mình từ ngũ tinh võ sư thăng cấp đến bát tinh võ sư, tựa hồ dùng ba năm.

Đương nhiên, Diệp Thạch đáng sợ, vẫn là có thể làm cho người khác chịu đựng, so sánh với tiến độ của Mộ Thần, mới thật sự làm người khác chịu không nổi.

“Ngày hôm qua Mộ Thần nhà ngươi đi minh văn sư công hội chứng thực tam cấp minh văn sư, đã là một vị tam cấp minh văn sư.” Tân Như Ca nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thản nhiên gật gật đầu, lên tiếng: “A.”

Tân Như Ca nhìn sắc mặt tràn đầy bình thản của Diệp Thạch, nhíu mày hỏi: “Ngươi không kinh ngạc sao?”

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Cần kinh ngạc sao? Hắn là Mộ Thần a!”

Tân Như Ca: “…” Cũng đúng, nếu là Mộ Thần mà nói, cũng không cần kinh ngạc.

“Đúng rồi, Mộ Thần đâu?” Diệp Thạch hỏi.

“Mộ Thần à, hẳn đang thí nghiệm.” Tân Như Ca nói.

“Thí nghiệm?” Diệp Thạch không hiểu mà hỏi.

Tân Như Ca gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hôm nay là ngày các viện thuật viện xinkinh phí dạy học, thuật viện xuất sắc nhất đều xin được kinh phí, Mộ Thần là tam cấp minh văn sư, tất nhiên là phải tham dự.”

Diệp Thạch híp mắt, nói: “Mộ Thần là đệ tử minh văn viện, có hắn tại đó, minh văn viện hẳn là có thể xin được không ít kinh phí đi.”

Tân Như Ca gật gật đầu, nói: “Không sai, ít nhất nhiều hơn hai ngàn vạn.” Tân sinh trung xuất hiện một cái tam cấp thuật sư, nên viện kinh phí có thể phiên bội.”

Diệp Thạch há to miệng, nói: “Nhiều như vậy, phát tài a!”

“Nguyên thạch này là dùng cho minh văn viện dạy học hằng ngày.”

Tân Như Ca tiếc nuối nói.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “A, không phải là cho Mộ Thần à, vậy uổng phí công phu rồi.”

https://thuviensach.vn

“Trong khoảng thời gian ngươi bế quan, Diệp Dung cóđến tìm ngươi mấy lần.” Tân Như Ca nói.

Diệp Thạch híp mắt, có chút không kiên nhẫn, “Nàng lại tới làm gì?”

Diệp Thạch cảm thấy Diệp Dung chính là một con ruồi bọ, không gây thương tổn người khác, nhưng lại làm người khác phiền chán.

“Nàng nói, phụ thân ngươi đến Hoàng đô.” Tân Như Ca nói.

Diệp Thạch híp mắt, trên thần sắc lộ ra nồng đậm chán ghét, Diệp Tầm người này lại đây, tổng là không có chuyện tốt gì.

Diệp Thạch tuổi còn chưa lớn, trước lúc không biết chân tướng, hắn vẫn còn đối với Diệp Tầm ôm vài phần tôn kính cùng chờ mong, sau khi biết chân tướng, những chờ đợi đó của Diệp Thạch đối với Diệp Tầm lập tức biến thành hư ảo.

Diệp Thạch nghĩ, Diệp Tầm nếu như giống như lúc trước đối với mình ra vẻ ta đây, mình liền một quyền oanh qua.

“Đúng rồi, có chuyện, không biết có nên nói cho ngươi hay không.”

Tân Như Ca do dự nói.

“Ngươi nói a! Có cái gì không dễ nói sao?” Diệp Thạch chớp chớp mắt hỏi.

“Ta lo ngươi nghe xong sẽ kích động.” Tân Như Ca thần tình khó xử, đôi mắt lại xẹt qua vài phần quang mang cảm thấy hứng thú.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Sẽ không, tâm tínhcủa ta rất tốt, sẽ không kích động.”

Tân Như Ca nhếch khóe miệng một cái, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên vài phần trêu tức, “Là như vậy, ta nghe nói, Diệp Dung đi tìm qua Mộ

https://thuviensach.vn

Thần, nói với Mộ Thần là người Diệp gia có hôn ước với Mộ Thần, kỳ thật là nàng, bất quá, bị ngươi chiếm tổ tu hú.”

Diệp Thạch sắc mặt xoát một cái thay đổi, “Tiện nhân chết tiệt này.”

Một quyền của Diệp Thạch nện trên đại thụ che trời bên cạnh, đại thụ có đường kính một hơn thước, ầm ầm ngã xuống đất, vụn gỗ nơi nơi bay loạn.

Tân Như Ca: Tiểu sư đệ lúc trước tựa hồ nói, tâm tính của hắn rất tốt, sẽ không kích động.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

111. Chương 111: Tài Chính

Phù viện.

“Sao tài chính lại chỉ có hai ngàn vạn nguyên thạch?” Tống Thừa nóng nảy hỏi, dĩ vãng phù viện bọn họ đều có ba nghìn vạn nguyên thạch.

Hoàng An xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, xấu hổ nói: “Viện trưởng, tân sinh lần này chất lượng không cao, nhị cấp phù sư không có mấy người, cho nên, cho nên…”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói tân sinh lần này chất lượng không cao?”

Tống Thừa chống nạnh, trừng mắt, mở nụ cười tràn đầy châm chọc, hỏi.

Hoàng An cười khan, tân sinh lần này chất lượng rất cao.

Ba bát cấp tư chất, hai thất cấp tư chất, xa xa vượt qua năm rồi, vấn đề

là, bọn người kia đều không thuộc về phù viện bọn hắn a!

Ghét nhất chính là, người kia nguyên bản thuộc về phù viện, giờ lại chạy đến viện khác.

“Đáng giận a!” Tống Thừa cắn chặt răng, không cam lòng tại trong phòng đi qua đi lại. Tống Thừa bỗng nhiên xoay người, hỏi Hoàng An:

“Minh văn viện bên kia, lấy được bao nhiêu tài chính?”

Trái tim Hoàng An nhảy dựng, nơm nớp lo sợ nói: “Năm nghìn vạn.”

https://thuviensach.vn

Thời điểm xin tài chính, Mộ Thần ngay tại đó vẽ ra ba cái tam cấp minh văn bất đồng, trấn trụ không ít người, viện trưởng tuyệt bút vung lên, liền đồng ý Hạ Thanh Nghiên xin năm nghìn vạn tài chính.

Dĩ vãng xin tài chính, phù viện bọn họ có thể xin được kim ngạch xa xa vượt qua minh văn viện, nhưng mà lúc này lại không phải.

“Đan viện xin đượcbao nhiêu tài chính.” Tống Thừa run run một chút, tiếp tục hỏi.

“Bốn ngàn vạn.” Hoàng An nói.

Đan viện tại trong các thuật viện luôn luôn đạt nhất, lúc này lại bởi vì minh văn viện ra một quái thai là Mộ Thần như vậy, tài chính mà đan viện xin được ngược lại dừng sau minh văn viện.

“Cư nhiên cũng có nhiều như vậy?” Tống Thừa nhíu mày nói.

Đan viện tốt xấu có một Lam Nhược Phong giữ thể diện, tuy rằng biểu hiện của Lam Nhược Phong không nghịch thiên giống Mộ Thần như vậy, nhưng mà dầu gì cũng là một tam cấp đan sư, chỉnh thể tố chất của đan viện cũng muốn cao hơn so với phù viện bọn hắn rất nhiều.

Đan viện.

Lộ Hàn nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, bất đắc dĩ cười.

Đan viện luôn luôn đứng đầu trong các thuật viện, song lần xin tài chính này, lại lạc phía sau minh văn viện xuống dốc đã lâu.

Tài chính có được, Hạ Thanh Nghiên chí đắc ý mãn lại đây châm chọc khiêu khích một phen, trong lòng Lộ Hàn cũng không có tư vị.

“Viện trưởng cũng quá bất công vớinha đầu Hạ Thanh Nghiên kia.”

Diêm Võ nhịn không được nói. Nhớ tới bộ dáng chỉ cao khí ngang của Hạ

https://thuviensach.vn

Thanh Nghiên, Diêm Võ liền không có tư vị.

“Đúng vậy a! Minh văn viện có Mộ Thần, đan viện chúng ta cũng có Lam Nhược Phong a! Hai người đều là tam cấp, tương đương ngang nhau, luận chỉnh thể thực lực, như thế nào cũng là đan viện chúng ta cường hơn.”

Thái Thúc Danh không cam lòng nói.

“Đủ, tuy rằng đều là tam cấp thuật sư, nhưng mà Mộ Thần phảimạnh hơn nhiều so với Lam Nhược Phong, minh văn viện có tuyệt thế thiên tài như vậy, viện trưởng đối xử khác biệt cũng là tất nhiên.” Lộ Hàn nói.

Lam Đạt nghe được lời nói của Lộ Hàn, trong lòng một trận không có tư vị, tuy rằng không có tư vị, nhưng mà Lam Đạt rõ ràng, Lộ Hàn nói là sự

thật.

“Đan thuật, phù thuật, minh văn thuật, đồng thời đạt tới tam cấp, tu vi lại là mạnh nhất trong tân sinh, Mộ Thần người này rất nghịch thiên.” Lộ

Hàn nhịn không được nói.

Thái Thúc Danh nhíu mày, nói: “Không biết người này có thể tiếp tục nghịch thiên như vậy hay không.”

Tam cấp đan thuật, phù thuật, minh văn, tuy rằng phức tạp, nhưng nếu có tâm vẫn có thể học được, nhưng mà tứ cấp không cần tâm nghiên cứu, nếu không hiểu biết rõ là không thể nào đặt chân.

“Lại nói, Diệp Thạch đã xuất quan, thăng cấp thành bát cấp võ sư.”

Thái Thúc Danh nói.

“Bát cấp võ sư? Sao lại nhanh như vậy?” Diêm Võ kinh ngạc nói.

“Đúng vậy! Không hổ là người có bát cấp tư chất, tùy tiện bế quan một cái, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh.” Thái Thúc Danh cảm khái nói.

https://thuviensach.vn

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, năm nay viện trưởng thực hào phóng a!” Hạ Thanh Lệ cầm thẻ

nguyên thạch, vẻ mặt tươi cười nói.

Hạ Thanh Nghiên thở dài, có chút tiếc nuối nói: “Sớm biết hắn năm nay hào phóng như vậy, ta hẳn là nên xin nhiều hơn một ít nữa a.”

Thời điểm năm rồi xin tài chính, Hạ Thanh Nghiên chào giá đầy trời, viện trưởng lại trả giá xuống đất, đừng nhìn bộ dáng Liên Thành Không ngông nghênh, năng lực trả giá của hắn kỳ thật rất tốt.

Này kỳ thật cũng không kỳ quái, Liên Thành Không là người sống mấy trăm tuổi rồi, sống lâu như vậy, loại sự tình trả giá này, tất nhiên là không nói chơi.

“Muốn nhiều hơn nữa thì viện trưởng sẽ đau lòng a.” Hạ Thanh Lệ bĩu môi nói.

“Mộ Thần này là một bảo bối a!” Hạ Thanh Nghiên nhịn không được nói.

Hạ Thanh Lệ gật gật đầu, bỗng nhiên nói: “Ta nghe nói, hắn còn nghiên cứu trận pháp.”

Hạ Thanh Nghiên híp mắt, kinh ngạc nói: “Nghiên cứu trận pháp?Hắn có bao nhiêu cái đầu chứ, cư nhiên còn nghiên cứu trận pháp?!”

“Mộ Thần này không có thể dùng lẽ thường mà đo được, nghe nói, thời điểm Mộ Thần chuyển viện, ưu tiên suy xét cũng không phải là minh văn viện chúng ta, mà là trận pháp viện.” Hạ Thanh Lệ mỉm cười nói.

“Ngươi nghe được tin tức từ đâu?” Hạ Thanh Nghiên híp mắt hỏi.

https://thuviensach.vn

“Từmột đệ tử hỗ trợ bên Diệp Thạch kia nói lại, nghe nói, Mộ Thần cũng suy xét quatrận pháp viện, chẳng qua Mộ Thần nghe nói làlão nhân bên trận pháp viện kia là một cây cỏ mọc đầu tường, có gió thì hướng bên kia thổi, hướng bên này đảo, Mộ Thần lo lắng hắn trụ không nổiviện trưởng đan viện cùng phù viện, cho nên không có lựa chọn trận pháp viện.” Hạ

Thanh Lệ nói.

Hạ Thanh Nghiên xuy xuy nở nụ cười, “Mộ Thần này thật sự là rất xem nhẹ vị viện trưởng trận pháp viện kia.”

Đây chính là một con cáo già không hơn không kém a! Tục ngữ nói: chó cắn người là chó không sủa, đừng nhìn lão gia hỏa kia cả ngày cười tủm tỉm, kỳ thật rất khó chọc.

Lão hồ ly kia cả ngày giả bộ bánh bao, kết quả thật bị người khác nghĩ

thành bánh bao.

Nếu như lão gia hỏa kia biết Mộ Thần là bởi vì sợ hắn quá yếu đuối mới không tuyển trận pháp viện, nhất định sẽ phát điên.

… …

Diệp Thạch bế quan hơn nửa tháng, thời gian dài như vậy không gặp được Mộ Thần, trong lòng Diệp Thạch xác thực rất nhớ Mộ Thần.

Diệp Thạch kích động hướng phía minh văn viện đi tới, đi đến nửa đường thì Diệp Dung lập tức vọt ra.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Dung luôn chú ý tới động tĩnh của Diệp Thạch, Diệp Thạch xuất quan không bao lâu, Diệp Dung đã có được tin tức.

Diệp Thạch nhìn thấy Diệp Dung, nhất thời bốc lên một trận phiền chán.

https://thuviensach.vn

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Diệp Thạch không kiên nhẫn hỏi.

Diệp Dung nhìn Diệp Thạch, cắn chặt răng nói: “Phụ thân đến rồi.”

Diệp Thạch ném cái xem thường, nói: “A, vậy à.”

“Ngươi không phải là nên đi gặp phụ thân sao?” Diệp Dung hỏi.

Diệp Thạch xem thường, nói: “Đi gặp hắn?Ta tại sao lại phải đi gặp hắn?”

Diệp Dung cau mày, nói: “Hắn là phụ thân của ngươi a!”

Diệp Thạch bĩu môi, tức giận nói: “Hắn không phải! Hắn đãnói qua, ta không phải là con của hắn!”

Trước kia Diệp Thạch cho rằng Diệp Tầm là không thích hắn mới nói như vậy, hiện tại hắn đã biết, hắn vốn không phải là nhi tử của Diệp Tầm.

Bởi vì hắn không phải là nhi tử của Diệp Tầm, cho nên vô luận hắn làm như thế nào, cũng đều không được Diệp Tầm tán thành.

Diệp Thạch giật mình nhớ lại, khi còn bé, vì muốn được Diệp Tầm khen ngợi, Diệp Thạch thực cố gắng tu luyện, nhưng mà hắn biểu hiện càng ưu tú, Diệp Tầm lại càng nhìn hắn không vừa mắt.

Hiện giờ Diệp Thạch rốt cục minh bạch, hắn càng ưu tú, lại càng là làm cho Diệp Tầm cảm thấy thân sinh tử nữ của Diệp Tầm không bằng hắn, khó trách Diệp Tầm càng ngày càng nhìn hắn không vừa mắt.

“Ngươi tại sao có thể như vậy?” Diệp Dung buồn bực nói, nàng đợi lâu như vậy chính là vì chờ Diệp Thạch xuất quan, kết quả, Diệp Thạch không muốn đi gặp Diệp Tầm, vậy hết thảy đều là uổng phí.

https://thuviensach.vn

Thời điểm tại Diệp gia, Diệp Thạch vẫn luôn rất tôn kính Diệp Tầm, rất nghe lời Diệp Tầm, hiện tại người này lại trở nên như vậy.

Diệp Thạch chống nạnh, nói: “Ta chính là như vậy.”

“Ngươi không gặp cũng được, trước tiêngửi qua cho phụ thân một trăm vạn đi.” Diệp Dung nói.

Diệp Thạch ném cái xem thường, nói giỡn à, tiền của hắn đều là nhờ

Mộ Thần vất vả kiếm được, bản thân hắn cũng phải rất cần mới dùng, sao lại phải cho Diệp Tầm.

“Không cho.” Diệp Thạch chắc như đinh đóng cột nói.

Diệp Dung phẫn nộ nói: “Phụ thân đã không còn nguyên thạch, rất nhanh sẽ bị chủ nhà đuổi ra, sẽ lưu lạc đầu đường đó, ngươi có biết không a!”

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Ta không biết a! Hắn thảm như vậy a?!

Xứng đáng!”

“Diệp Thạch, ngươi ở đây cẩm y ngọc thực, tiêu tiền như nước, lại làm cho cha của mình lưu lạc đầu đường, ngươi không ngại sao?” Diệp Dung tức giận nói.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Tại sao ta phải ngại?!”

Diệp Tầm lúc trước không phải chính là đối với hắn như vậy sao, làm cho hắn trắng tay xuất môn.

Diệp Thạch cảm thấy tình trạng của Diệp Tầm so với mình tốt hơn một chút, lại nói như thế nào, Diệp Tầm đã là cửu tinh võ sư, chỉ cần hắn biết suy nghĩ, tùy tiện tìm một phần công tác thì hẳn là vẫn có thể sống qua https://thuviensach.vn

ngày, mà khi Diệp Thạch hắn bị đuổi ra chính là võ giả, tuổi còn nhỏ, thực lực kém, năng lực tự bảo vệ mình còn không có.

Trang Du mang theo vài người đã đi tới, “Diệp Thạch, ngươi quá đáng.”

Diệp Thạch ném cái xem thường, hắn cùng Diệp Dung nói chuyện thì có liên quan tới Trang Du sao?! Người này lại chạy đến xen vào việc người khác.

“Ngươi ít quản chuyện người khác đi.” Diệp Thạch tức giận nói.

“Gặp chuyện bất bình, ta liền muốn xen vào.” Trang Du nói lời chính nghĩa.

Diệp Thạch tức giận mắng: “Ngươi có tật xấu?”

Trang Du mặt đỏ lên, nói: “Ta đã nghe được.”

Diệp Thạch híp mắt, không kiên nhẫn nói: “Ngươi nghe được cái gì?!”

“Diệp Thạch ngươi cẩm y ngọc thực, tiêu tiền như nước, lại làm cho cha của mình lưu lạc đầu đường, Diệp Thạch, ngươi có tiền như vậy, lại keo kiệt phân một chút tiền chocha của mình, ngươi không cảm thấy trong lòng bất an sao?” Trang Du nghiêm trang nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch đen mặt, nói: “Bất an?Vì sao ta phảibất an? Trong lòng ta rất yên bình.”

“Diệp Thạch, tục ngữ nói, phụ tử không có cách đêm cừu, phụ thân ngươi hắn dù sao đãsinh ngươi, vô luận hắn làm cái gì, ngươi cũng phải bao dung hắn.”

“Đúng vậy a! Diệp Thạch, con không nói cha sai, làm nhi tử thì hiếu thuận phụ thân là thiên kinh địa nghĩa.”

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch a! Hiện tại thân gia của ngươi hẳn là có mấy ngàn vạn đi, phân một trăm vạn cho phụ thân ngươi cũng không thương cân động cốt, có bị cái gì đâu.”

“Diệp Thạch a! Kinh tiền bối nếu như biết ngươi có thái độ như vậy đối vớiphụ thân của mình, hắn sẽ thực thất vọng về ngươi.”

“Uống nước nhớ nguồn, Diệp Thạch, ngươi vong ân phụ nghĩa như

vậy cũng không tốt a! Vô luận như thế nào, phụ thân ngươi tốt xấu gì đã đem ngươi nuôi lớn tớibây giờ.”

… …

Diệp Thạch nghe vài hộ hoa sứ giả bên người Trang Du ngươi một câu ta một câu, sắc mặt càng ngày càng kém.

Sắc mặt Diệp Dung ửng đỏ nhìn Trang Du, Diệp Dung không nghĩ tới, lần trước hắn đắc tội Trang Du như vậy, Trang Du cư nhiên còn giúp nàng,

“Trang thiếu, ngươi thật rộng lượng, thật hiểu lí lẽ, sự tình lần trước thật sự

xin lỗi.” Diệp Dung xin lỗi nói.

Trang Du khoát tay áo, hào phóng cười, nói: “Sự tình lần trước không cần nói nữa, ta đã quên.”

Diệp Dung nghe được lời của Trang Du, tâm tình thoải mái không ít.

Đoàn người Trang Du, một đám tràn đầy trách cứ nhìn Diệp Thạch, giống như Diệp Thạch là một tội nhân tội ác tày trời.

Diệp Thạch đột nhiên nâng mắt, lạnh lùng nhìn Trang Du, “Nói xong chưa, nói xong thìtránh ra.”

Trang Du không cam lòng lắc đầu, nói: “Diệp Thạch, ngươi còn chưa có cho người ta một cái công đạo đâu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không thể nhịn được nữa rút ra một cây roi, một roi ném lên thạch trụ một bên, thô thạch trụ bị một roi nén giận của Diệp Thạch, vỡ

thành một khối đá vụn.

Trang Du nhìn cây roi trong tay Diệp Thạch, chột dạ một trận, “Diệp Thạch, ngươi muốn làm gì?Nơi này là học viện, không cho nội đấu.”

“Ta biết, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần.” Diệp Thạch thản nhiên mà nói.

Hắn cũng không muốn một lầm lại một lần vì hai cái đồ đê tiện Trang Du cùng Diệp Dung này mà bị đuổi tới mỏ đá.

“Học viện tuy rằng không cho phép đánh nhau ẩu đả, nhưng cho phép khiêu chiến, các ngươi ai lại che phía trước ta, sẽ phải nghênh đón khiêu chiến của ta, theo ta lên đài khiêu chiến đi!” Diệp Thạch lạnh lùng nói.

Trang Du cau mày, nói: “Diệp Thạch, ngươi ỷ vào thực lực cao, khi dễ

người khác thì tínhlà bản lĩnh gì.”

“Sao hả, chỉ cho phép một đám yếu đuốicác ngươi cản đường ta, lại không cho phép ta khiêu chiến?” Diệp Thạch trào phúng.

“Ngươi…” Trang Du mặt đỏ lên, phẫn hận nhìn Diệp Thạch.

Vài vị thiếu niên bên người Trang Du nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của Diệp Thạch thì lúng túng.

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, xoay người ly khai.

Diệp Thạch vừa rời đi, sau lưng một vị đạo sư không biết từ nơi này nhảy ra, bước nhanh đuổi theo Diệp Thạch hô: “Diệp Thạch đồng học, ngươi vừa mới phá hư của công, ngươi cần phải bồi thường mười vạn nguyên thạch.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

112. Chương 112: Lời Đồn Đãi Tứ Phương

Chuyện Diệp Thạch xuất quan thăng cấp bát tinh võ sư, chấn kinh không ít người.

Cùng là bát cấp tư chất thì vẫn có chênh lệch, nguyên bản Diệp Thạch cùng Trang Du đều là ngũ tinh võ sư, Diệp Thạch bế quan hơn nửa tháng liền trở thành bát tinh võ sư, nhanh hơn so với Trang Du.

Cùng với tin tức Diệp Thạch thăng cấp bát cấp võ sư, các lời đồn đãi về Diệp Thạch truyền bá khắp nơi.

Tỷ như, hiện giờ tình cảnh của Diệp gia rất gian nan, Diệp Thạch lại bỏ mặc.

Tỷ như, phụ thân Diệp Tầm của Diệp Thạch hiện giờ nghèo khó, Diệp Thạch lại ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn không để ý.

Tỷ như, Diệp Tầm gần như phải đi ăn xin, Diệp Thạch phát điên, làm như không thấy.

… …

Diệp Thạch nổi tiếng về tư chất, lại có Mộ Thần một vị hôn phu toàn năng như vậy, người ghen tị vô số kể, bởi vậy, tin tức xấu có quan hệ với Diệp Thạch truyền ra, trong thời gian nhanh nhất mọi người đều biết.

https://thuviensach.vn

Tin tức là từ vài thiếu niên bên Trang Du truyền ra, mấy người kia ngày đó bị Diệp Thạch hạ thể diện trước mặt mọi người, thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, liền lan truyền ra tin tức bất lợi đối với Diệp Thạch.

Trong quán cơm, Diệp Thạch hung tợn gặm một cái đùi gà, chung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng phía Diệp Thạch bắn lại.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch nổi giận đùng đùng, bất đắc dĩ nói:

“Thanh giả tự thanh, những lời đồn đó đều là nói hưu nói vượn, ngươi đừng nóng giận.”

“Ta mới không phải bởi vì lời đồn mà sinh khí, Diệp Tầm đi ăn xin thì ta càng cao hứng.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Mộ Thần nhìn bộ dáng tức giận của Diệp Thạch, bất đắc dĩ cười cười.

“Vậy ngươi sao lại sinh khí?!” Mộ Thần hỏi.

“Còn không phải bởi vì tên Trang Du kia sao, tiểu tiện nhân kia cản đường ta, hại ta không cẩn thận phá hủy tấm bia đá của học viện, phải bồi thường mười vạn nguyên thạch.” Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Thần nhướng mày, thầm nghĩ: Tấm bia đá kia đều đã vỡ thành bụi, Diệp Thạch thật sự là không cẩn thận sao?

“Mười vạn nguyên thạch?Ngươi không phải là trả giá còn tám vạn sao?” Mộ Thần an ủi.

“Tám vạn vẫn còn rất nhiều a!” Diệp Thạch không cho là đúng mà nói.

“Mới có tám vạn mà thôi, bán vài tờ phù chú là được rồi, coi như là phá tài tiêu tai.” Mộ Thần không chút để ý nói.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ nói giá cả của Viêm Hỏa Phù đã hạ rồi, chúng ta cần phảitiết kiệm.” Diệp Thạch nghiêm túc nói.

Mộ Thần không cho là đúng: “Ngươi cứ việc xài đi, không có việc gì, nguyên thạch thứ này,có kiếm mới có dùng, người biết xài mới có thể kiếm, không cần tiết kiệm.” Giá cả Viêm Hỏa Phù hạ xuống là chuyện bên trong dự kiến của hắn, tuy rằng giá hạ, nhưng mà sống qua ngày vẫn dư dả.

“Thạch trụ kiathật sự là không rắn chắc gì, ta cũng không có dùng lực.” Diệp Thạch tức giận, cố ý khoa trương nói.

Mộ Thần đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “…Được rồi, ngươi đừng nói về

thạch trụ kianữa, phá cũng đã phá rồi.”

“Mộ Thần, ngươi nói coi, Diệp Tầm thật sự sẽ đi làm khất cái sao?”

Diệp Thạch tràn đầy tò mò hỏi.

Diệp Tầm nói như thế nào cũng là Diệp gia gia chủ, cho tới nay đều sống an nhàn sung sướng, Diệp Tầm rất trọng mặt mũi, không đến nông nỗi sơn cùng thủy tận, là quyết sẽ không đi ăn xin.

Mộ Thần nghe nói, Diệp Tầm đem công pháp tổ truyền của Diệp gia bán đi, thu được hơn một trăm vạn.

Công pháp là sinh tồn căn bản của một gia tộc, Diệp Hách nếu như

biết Diệp Tầm đem công pháp tổ truyền của Diệp gia bán đi, nói không chừng sẽ bị Diệp Tầm làm cho tức giận mà sống lại.

“Có lẽ sẽ đi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên vài phần quang mang độc ác,

“Lão gia hỏa kia sĩ diện như vậy, nếu như phải đi ăn xin thì nhất định rất thú vị.”

https://thuviensach.vn

“Hắn mập như vậy, đi ăn xin chỉ sợ cũng không có người để ý đến hắn.” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch nghe được lời của Mộ Thần, nhịn không được nở nụ cười.

“Đã ăn no chưa?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch nhìn một bàn xương cốt trước mặt, có chút ngại ngùng nói: “No rồi.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Ta lại thay ngươi mua một con gà?”

“Còn muốn hai cái giò heo.” Diệp Thạch vội nói.

Mộ Thần nhướng mày, có chút buồn cười gật gật đầu, nói: “Được.”

Mộ Thần xoay người đi mua đồ ăn, Diệp Thạch chán chết hết nhìn đông tới nhìn tây, một ít người nguyên bản chờ xem chuyện vui, nhìn thấy quan hệ của Mộ Thần cùng Diệp Thạch hoàn toàn không có bị mấy lời đồn gần đây ảnh hưởng, nhất thời thất vọng.

Diệp Dung nhìn bộ dáng hai người Mộ Thần cùng Diệp Thạch như

keo như sơn, trong lòng hậm hực một trận.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Tầm không ngừng thúc giục nàng kêu Diệp Thạch tới, nàng bị Diệp Tầm làm phiền không chịu được.

Diệp Thạch hoàn toàn không để ý tới nàng, Diệp Tầm cho dù thúc giục nàng thì cũng không hữu dụng a!

… …

Mộ Viễn Phong mặt âm trầm, ngồi ở một bên, cuối cùng nhẹ hít một hơi, viết một phong thơ, nhờ người đưa tới Thánh Tinh học viện.

https://thuviensach.vn

Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn trốn tránh Diệp Tầm, chỉ là thời điểm hôm nay đi cửa hàng, lại vẫn cùng Diệp Tầm gặp mặt, Mộ Viễn Phong đoán chừng, Diệp Tầm hẳn là đã sớm theo dõi hắn, hắn cứ trốn tránh như vậy, tránh được mùng một, cũng không tránh được mười lăm.

Mộ gia cùng Diệp gia dù sao cũng là bạn cũ, Mộ Viễn Phong cũng không thể tuyệt tình, đều đã gặp gỡ, Mộ Viễn Phong cũng không thể làm như không thấy, chỉ phải bị Diệp Tầm lôi kéo đi tửu lâu nói chuyện.

Diệp Tầm vừa mở miệng, liền muốn giải trừ hôn ước của Diệp Thạch cùng Mộ Thần, còn muốn đem Diệp Dung gả cho Mộ Thần.

Mộ Viễn Phong cơ hồ bị tức phản cười, chỉ phải nói cho Diệp Tầm biết, Mộ Thần đã nhận định Diệp Thạch, liền tính hai nhà không có hôn ước, Mộ Thần vẫn sẽ lấy Diệp Thạch.

Diệp Tầm rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy lui mà tiến, nói muốn đưa Diệp Dung cho Mộ Thần làm tiểu thiếp.

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ cười, hai người Diệp Thạch cùng Diệp Dung kết thù kết oán đã lâu, nếu hai người đều gả cho con mình, còn không phải là mỗi ngày đánh một trận ngươi chết ta sống.

Lúc này Mộ Viễn Phong cự tuyệt Diệp Tầm.

Trần Đạt đứng bên người Mộ Viễn Phong, đôi mắt đen tối không rõ.

Diệp Tầm này chính là tang môn tinh, thiếu gia thật vất vả mới sống tốt được một chút, hắn liền đến đảo lộn.

Mộ Viễn Phong nhu nhu cái trán, ban đầu Diệp Tầm là một người cực sĩ diện, nhưng mà hiện giờ lại mặt dày mày dạn, thời điểm hắn muốn đi, Diệp Tầm không chút nào giữ thể diện mà kêu hắn lại, hỏi hắn vay tiền, mở

https://thuviensach.vn

miệng chính là một trăm vạn, Mộ Viễn Phong rơi vào đường cùng, chỉ phải cho Diệp Tầm mượn mười vạn nguyên thạch.

… …

Chỗ ở lâm thời của Diệp Tầm.

“Mộ Viễn Phong này cũng quá keo kiệt đi, một trăm vạn nguyên thạch mà thôi lại cứ ra sức khước từ, cư nhiên chỉ cho mượn mười vạn, đây là đuổi khất cái sao?” Uông Lệ bất mãn nói.

Diệp Tầm lúc trước bán đi tổ truyền công pháp, được hơn một trăm vạn nguyên thạch, Uông Lệ cũng xa hoa theo một phen.

Chỗ xài tiền ở Hoàng đô vô số kể, hai người đi vào đã bị sinh hoạt ngũ

quang thập sắc trong Hoàng đô mê loạn đôi mắt.

Đã quen sinh hoạt xa hoa, lại nghĩ đến túng quẫn ngày tiếp theo, Uông Lệ đã cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám.

“Còn không phải sao, Mộ Viễn Phong là tam cấp luyện dược sư, tùy tiện luyện mấy khối đan liền có thể thu vào mấy chục vạn, hắn cư nhiên keo kiệt như vậy.” Diệp Tầm bất mãn nói.

“Hừ, Dung nhi có cái gì mà không tốt, làm tiểu thiếp cho nhi tử hắn còn không tốt sao, lại ra sức khước từ, thật sự khi dễ Dung nhi chúng ta gả

không ra ngoài được sao.” Uông Lệ đầy bất mãn.

Diệp Dung hiện giờ là học sinh Thánh Tinh học viện, bên Diệp gia có không biết bao nhiêu người hướng tới cầu hôn đâu.

Lúc trước biết Diệp gia cùng Mộ gia có hôn ước, Uông Lệ đã cố ý đi hỏi thăm qua tin tức về Mộ Thần, kết quả hỏi thăm ra được làm cho Uông https://thuviensach.vn

Lệ thất vọng không thôi, tại trong con ngươi Uông Lệ, Mộ Thần chính là một cái rác rưởi không hơn không kém.

Lúc ấy, Uông Lệ cảm thấy nếu như nữ nhi mình thật sự gả cho Mộ

Thần, chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu.

Tuy rằng Mộ Thần hiện giờ thoát thai hoán cốt, nhưng mà hình tượng không xong trước kia của Mộ Thần đã khắc sâu trong đầu Uông Lệ, thế cho nên Uông Lệ vẫn luôn cảm thấy nữ nhi của mình dư dả xứng Mộ Thần.

“Dung nhi có gởi thư không? Tiểu tử Diệp Thạch này xuất quan chưa?” Diệp Tầm hỏi.

Uông Lệ gật gật đầu, nói: “Đã xuất quan.” Hơn nữa, đã thăng cấp thành bát tinh võ sư. Đáng thương Dung nhi mới chỉ là tứ tinh võ giả, chênh lệch của hai người không chỉ nhỏ tí tẹo.

Diệp Tầm mãnh liệt đứng lên, hỏi: “Xuất quan?Nếu đã xuất quan, hắn vì saokhông đến gặp ta?”

Uông Lệ bất đắc dĩ thở dài, nói: “Dung nhi nói hắn không muốn tới gặp ngươi.”

Diệp Tầm nghiến răng, buồn bực mắng: “Xú tiểu tửchết tiệt này.” Nếu sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn lúc trước nên bóp chết hắn.

Uông Lệ chần chờ một chút rồi nói: “Trong thư Diệp Dung kể, Diệp Thạch vẫn luônnói, ngươi không phải là cha của hắn, phụ thân thân sinh của hắn không phải là ngươi.”

Diệp Tầm sắc mặt nhất thời đổi đổi, lúc trước vì lấy lòng mẫu phụ

Diệp Thạch, Diệp Tầm đã cam đoan, sẽ đối xử với Diệp Thạch như con mình, Diệp Tầm cùng mẫu phụ Diệp Thạch đã nói trước, không nói cho https://thuviensach.vn

Diệp Thạch biết chuyện sinh phụ thân sinh của hắn, qua nhiều năm như

vậy, Diệp Thạch vẫn luôn đem hắn là sinh phụ.

Giúp người khác nuôi nhi tử cũng không phải là chuyện sáng rọi gì, Diệp Tầm chưa bao giờ đối ngoại nói, Diệp Thạch là làm sao mà biết được? Diệp Tầm rất rõ ràng, thời điểm Diệp Thạch rời đi Diệp gia hẳn là còn chưa biết hắn không phải là thân sinh phụ thân.

Chẳng lẽ là Trần Đạt? Khúc Tâm Dương sẽ không đem chuyện này nói cho một hạ nhân như Trần Đạt đi?

Diệp Tầm sắc mặt thay đổi lại biến, nếu Diệp Thạch đã biết hắn không phải là phụ thân, vậy lợi thế trên tay hắn liền mất lớn.

Uông Lệ nhìn sắc mặt Diệp Tầm không ngừng biến hóa, tâm tư

chuyển nhanh, nhìn biểu hiện của Diệp Tầm, chẳng lẽ, Diệp Thạch thật sự

không phải là nhi tử của Diệp Tầm?

Diệp Tầm híp mắt, nếu Diệp Thạch đã biết, vậy hắn cũng không cần tiếp tục che giấu.

“Dung nhi nói, Diệp Thạch bế quan hơn hai mươi ngày, liên thăng tam tinh, trở thành bát tinh võ sư.” Uông Lệ nói.

Diệp Tầm cắn răng, ngũ tinh võ sư đến bát tinh võ sư, chỉ có dùng hơn hai mươi ngày, Diệp Thạch tiểu dã chủng kia thật đúng là lợi hại, hắn từ

ngũ tinh võ sư thăng cấp đến bát tinh võ sư, tựa hồ dùng tám năm, nếu không phải là lấy phúc từ Khúc Tâm Dương, thì còn không có nhanh như

vậy.

Tình nhân kia của Khúc Tâm Dương cũng không biết là ai, thiên phú Khúc Tâm Dương không tốt, thiên phú Diệp Thạch lại tốt như vậy, nói không chừng cùng tình nhân kia của hắn có quan hệ.

https://thuviensach.vn

Khúc Tâm Dương gả cho mình nhiều năm, lại vẫn đối với người nọ

nhớ mãi không quên, hẳn đó là một nhân vật không tầm thường, đáng tiếc a! Không tầm thường thì thế nào, còn không phải đem Khúc Tâm Dương từ

bỏ sao.

“Dung nhi nói, trước khi Diệp Thạch bế quan đã đi tớicửa hàng Minh Nguyệtmột lần, từ trong đó lấy ra một cái hộp bảo hiểm, nghe nói là mười mấy năm trước có người đặt ở đó, Diệp Dung nói, Diệp Thạch có thể ở

trong thời gian ngắn ngủi như vậy trở thành bát tinh võ sư, tựa hồ cùng đồ

vật trong hộp bảo hiểm kiacó quan hệ.” Uông Lệ thản nhiên nói.

Diệp Tầm nghe được lời Uông Lệ nói, mãnh liệt đứng lên, chén trà bên tay bị Diệp Tầm nắm nát thành bột.

Diệp Tầm mặt âm trầm, hắn phục thấp hầu hạ Khúc Tâm Dương nhiều năm, kết quả là Khúc Tâm Dương vẫn để lại một tay.

Diệp Thạch cúi đầu, thầm nghĩ: Khúc Tâm Dương là một kẻ lừa đảo, Diệp Thạch cũng không có tốt hơn chỗ nào, giả dạng đối với mình tất cung tất kính, đem mình đối xử giống như thân sinh phụ thân, nhưng mà, sự thật đâu, giống mẫu phụ hắn để lại một tay, chuyện hộp bảo hiểm, Diệp Thạch nhất định đã sớm biết.

Lấy bản lĩnh của Diệp Dung, vốn là không thể nào biết về hộp bảo hiểm, việc này kỳ thật là Lam Nhược Phong cố ý tiết lộ cho Diệp Dung.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

113. Chương 113: Lợi Thế CủA Diệp Tầm

Kết thúc một ngày học, Mộ Thần từ trong minh văn viện đi ra.

Một bóng người quen thuộc lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt Mộ

Thần.

Mộ Thần thật sự rất không rõ, Diệp Dung có dũng khí từ đâu mà cứ

một lần lại một lần xuất hiện trước mặt mình.

Mộ Thần không biết, Diệp Dung đã ghen tị phá hủy tâm trí, chỉ nghĩ

rằng nếu thay thế được vị trí của Diệp Thạch, vậy người hưởng thụ hàng vạn hàng nghìn sủng ái của Mộ Thần chính là nàng, còn những chuyện khác nàng không nghĩ tới.

Ở trong mắt rất nhiều đệ tử, Mộ Thần đối với Diệp Thạch thật sự là quá tốt, nếu những người khác có cơ hội như Diệp Dung, hẳn rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý như thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Chuyện ngươi nói Diệp Thạch không phải là người của Diệp gia, ta đã sớm biết.” Mộ Thần đánh gãy lời của Diệp Dung.

Diệp Dung vội vàng nói: “Diệp Thạch không phải là người Diệp gia, hôn ước của ngươi và hắn căn bản không thể thành.”

Mộ Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi đè nén tức giận, lại mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Diệp Dung, “Ta thích Diệp Thạch, rất thích, tanhận định https://thuviensach.vn

hắn, không phải bởi vì hắn là người Diệp gia, cũng không phải vì ta cùng hắn có hôn ước, chỉ đơn thuần bởi vì hắn là Diệp Thạch nên ta mới thích hắn.”

“Nếu, người Diệp gia cùng ta đính hôn không phải là Diệp Thạch, ta đây sẽ không chút do dự từ hôn, ngươi hiểu chưa? Diệp tiểu thư.”

Diệp Dung nghe thấy lời Mộ Thần nói, sắc mặt xoát cái tái nhợt, Diệp Dung cắn chặt răng, ủy khuất thấp giọng nói: “Ta có thể làm tiểu thiếpcủa ngươi, ta sẽ không cùng Diệp Thạch tranh giành, ngươi cũng không nguyện ý sao?”

“Ta không nguyện ý! Cho dù ngươi hỏi bao nhiêu lần đi nữa thìvẫnnhư vậy, Diệp Dung, ta không thích ngươi, ngươi không cần uổng phí tâm cơ.” Mộ Thần phiền chán nói.

Diệp Dung cắn môi, tràn đầy oán giận nhìn Mộ Thần, chạy đi.

Mộ Thần híp mắt, mắt lạnh nhìn Diệp Dung thương tâm muốn chết chạy đi, biểu tình trên mặt lạnh như băng.

“Mộ đồng học, ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc a!” Tạ Đan Yên từ chỗ tối đi ra.

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Ta sao lại phải thương hương tiếc ngọc, ta nêncùng nàng nói rõ ràng, miễn cho nàng cả ngày miên man suy nghĩ, biến thành bệnh thần kinh.”

Tạ Đan Yên cười cười, nói: “Thì ra là thế a! Mộ thiếu, ngươi thật sự là người tốt.”

“Ta đương nhiên là người tốt.” Mộ Thần đương nhiên mà nói.

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên mỉm cười, hai tay tạo thành hình chữ thập, hướng phía Mộ Thần bái bái, nói: “Vậy Mộ Thần người tốt à, Viêm Hỏa Phù kia, có thể

bán rẻ mấy tờ cho ta không?”

“Không được.” Mộ Thần không nghĩ ngợi mà nói.

“Vì sao?” Tạ Đan Yên không hiểu.

Mộ Thần kề sát vào tai Tạ Đan Yên, cười cười, nói: “Bởi vì ta là người tốt, cho nên sẽ đối xử bình đẳng với mọi người, không thể đãi ngộ

khác biệt.”

Tạ Đan Yên nhìn mê huyễn mỉm cười trên mặt Mộ Thần, nhịn không được sửng sốt một chút.

Không đợi Tạ Đan Yên lấy lại tinh thần, Mộ Thần đã thu liễm mỉm cười trên mặt, xoay người ly khai.

Nhìn thấy Mộ Thần xoay người rời đi, Tạ Đan Yên hung hăng cắn chặt răng, thầm nghĩ: Mộ Thần hỗn đản này, còn không dễ nói chuyện bằng tên Diệp Thạch kia đâu, nàng thật sự là đã nhìn lầm hắn, hoàn toàn là một bại hoại.

Tạ Đan Yên nhìn Mộ Thần đi xa, căm giận dậm chân, xoay người ly khai.

Sau khi Tạ Đan Yên rời khỏi, trong rừng cây truyền đến một trận nguyên lực, Diệp Thạch bóc ra ẩn thân phù trên người, ly khai tại chỗ, Diệp Thạch như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn theo dõi Diệp Dung lại nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Thần cùng Diệp Dung.

Diệp Thạch cắn môi, trong lòng truyền đến cảm giác ngọt ngào.

… …

https://thuviensach.vn

“Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu?”

Diệp Thạch hướng về nơi ở của Mộ Thần đi tới, thình lình bị người chặn đường đi.

Diệp Thạch nhìn thấy người phía trước, nhịn không được nhíu mày.

“Chào tiền bối.” Diệp Thạch tuy rằng lòng mang bất mãn với Hùng Uy, nhưng nghĩ lại người này bây giờ là sư phụ của Mộ Thần, vẫn thực nể

tình gọi một tiếng.

“Tiểu tử, không tồi a! Là bát tinh võ sư rồi.” Hùng Uy tràn đầy thưởng thức nói.

“Đa tạ tiền bối khích lệ.” Diệp Thạch ngại ngùng nói.

Hùng Uy liếc mắt phiêu Diệp Thạch một cái, nói: “Tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng mà, so với Mộ Thần thì vẫn kém xa, tiểu tử kia cả

ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết nghiên cứu vàiđồ vật loạn thất bát tao, nếu không phải như thế thì hắn sớm đã thăng cấp võ linh, tiểu tử, ngươi còn cần cố gắng nhiều a!”

Diệp Thạch cười cười, nói: “Đa tạ tiền bối khích lệ.”

Hùng Uy nhìn bộ dạng Diệp Thạch vui tươi hớn hở, ném cái xem thường, không rõ Diệp Thạch người này đến tột cùng vui vẻ cái gì.

Hùng Uy không biết, đối với Diệp Thạch mà nói, nghe người khác khen Mộ Thần so với nghe người khác khen hắn càng làm cho hắn cao hứng.

“Tiền bối, sao ngươi không ngốc trong mỏ đá mà lại đi ra?” Diệp Thạch không hiểu.

“Ta tới thăm ngươi một chút a!” Hùng Uy bĩu môi nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Gặp ta?Ta cũng không có gì xinh đẹp.”

Hùng Uy không cho là đúng, nói: “Ngươi sao lại không đẹp đâu, ngươi rất đẹp trai.”

“Thật không?” Mặt Diệp Thạch tràn đầy không tin tưởng.

“Đúng vậy! Ngươi rất đẹp trai a! Đẹp đến nổi màcái vị đồ đệ vô liêm sỉ kia của tavì ngươi, hạ thuốc sổ cho ta, tên hỗn đản đó, hắn cư nhiên hạ

thuốc sổ cho ta!” Hùng Uy cất cao thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Thần rất đáng giận, Hoa Xu tên khốn kia càng đáng giận, tên kia nói thật thúi, trước mặt nói sẽ giữ bí mật, sẽ không để cho người thứ ba biết, sau lưng hắn lại đem chuyện Mộ Thần hạ thuốc sổ cho hắn, nói cho người thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ một ngàn, một vạn, làm cho hắn đã trở thành trò cười cho toàn bộ học viện.

Diệp Thạch khóe miệng câu lên, hắn vừa xuất quan, chợt nghe nói chuyện Mộ Thần kê đơn cho Hùng Uy, lúc đó vui vẻ không kìm hãm được, kỳ thật, hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Mộ Thần lại để ở

trong lòng.

Diệp Thạch ho nhẹ hai tiếng, chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Cái này, tiền bối à, kỳ thật Mộ Thần là vì tốt cho ngươi.”

Hùng Uy ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: “A, hắn hạ

thuốc sổ, là vìtốt cho ta?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Tiền bối, ngươi không biết sao, đây không phải là thuốc xổ phổ thông.”

Hùng Uy ném cái xem thường, nói: “Vậy à?” Quả thật không phải là hàng phổ thông, làm cho hắn đều nhanh hư thoát, Mộ Thần kia tên thật đáng chết, làm ra chuyện như vậy cũng không biết giải thích.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ho nhẹ hai tiếng, trịnh trọng nói: “Đó là thuốc xổ làm gầy thân, ăn một lần liền gầy, ở bên ngoài bán rất mắca.”

Hùng Uy nhìn vẻ mặt tiện nghi cho ngươi của Diệp Thạch, căm giận nghiến răng.

“Mau cút.” Hùng Uy tức giận mắng.

Diệp Thạch nhún vai, xoay người rời đi.

Hùng Uy nhìn Diệp Thạch không chút do dự rời đi, trong lòng lại nghẹn khuất một trận.

… …

“Diệp Thạch.” Diệp Dung có chút tiều tụy ngăn cản Diệp Thạch.

Diệp Thạch vừa nhìn thấy Diệp Dung, đã nghĩ đến phí dụng tám vạn nguyên thạch phá hư của công, trong lòng nhất thời bực mình.

“Diệp Dung, ngươi lại có chuyện gì nữa?!” Diệp Thạch không kiên nhẫn nói.

Diệp Dung vươn tay, nói: “Phụ thân đưa cho ngươi.”

Diệp Thạch nhìn bức thư trên tay Diệp Dung, lắc lắc đầu, nói: “Ta không cần.” Mỗi lần đọc thư của Diệp Tầm, Diệp Thạch đều nghẹn một bụng hỏa, bởi vậy, gần đây nhận được thư, Diệp Thạch đơn giản không nhìn.

“Thư lần này cùng mấy lần trước không giống, ngươi không xem sẽ

hối hận.” Diệp Dung cười lạnh một tiếng nói.

Diệp Thạch nhăn mày, có chút hồ nghi nhìn Diệp Dung.

https://thuviensach.vn

Diệp Dung nhìn biểu tình của Diệp Thạch, tràn đầy tự tin nói: “Ngươi không cần thì ta sẽ ném, bất quá, ngươi đừng hối hận.”

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt của Diệp Dung, chần chờ một chút, vươn tay, nói: “Đưa cho ta.”

Diệp Dung đem thư trên tay đưa cho Diệp Thạch, xoay người liền ly khai.

Diệp Thạch mở ra phong thư nhìn nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến.

… …

Biệt viện Mộ Thần.

“Ngươi nói, Diệp Tầm viết thư cho ngươi, nói trên tay hắn có đồ vật của sinh phụ ngươi?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Mộ Thần híp mắt, sinh phụ của Diệp Thạch hẳn là đệ tử của đại gia tộc, đồ vật của hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì.

“Diệp Tầm ra điều kiện gì?” Mộ Thần hỏi.

“Sáu ngàn vạn nguyên thạch.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần mày nhảy dựng, nói: “Khẩu vị thật không nhỏ a!”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Chỉ cần hắn chịu tuân theo lời hứa, sáu ngàn vạn thìsáu ngàn vạn đi.”

Mộ Thần suy tư một chút nói.

Diệp Thạch nhăn chặt mày, có chút không cam lòng nói: “Đây chính là sáu ngàn vạn a!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, nói: “Nguyên thạch có thể kiếm lại, nhưng mà đó là đồ vật của sinh phụ ngươi, là manh mối để ngươi tìm kiếm sinh phụ ngươi, nếu mất đi, ngươi sẽ tiếc nuối cả đời.”

“Có cái gì phải tiếc nuối chứ, hắn đã từ bỏ mẫu phụ ta.” Diệp Thạch không cho là đúng, nói.

Mộ Thần nhìn biểu tình của Diệp Thạch, bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng Diệp Thạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà, trong lòng hẳn là ôm vài phần chờ mong với sinh phụ, dù sao liền tính Diệp Tầm đối xử với hắn như

vậy, tại trước khi biết chân tướng thì Diệp Thạch vẫn luôn ôm một phần tôn kính với Diệp Tầm.

“Có lẽ hắn có cái gì bất đắc dĩ.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch cúi đầu, buồn rầu nói: “Sáu ngàn vạn cũng quá nhiều đi, trên tay ta chỉ còn ba nghìn vạn.” Nếu không phải là hộp bảo hiểm của Khúc Khôn có một cái thẻ nguyên thạch hai ngàn vạn, hắn ngay cả ba nghìn vạn cũng không có.

“Mộ Thần, ngươi còn bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch ngẩng đầu, tò mò hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần xấu hổ cười cười, nói: “Cái này…” Hắn còn dư ba trăm vạn.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nhướng mày, có chút chần chờ hỏi:

“Ngươi không phải làđã xài hết rồi đi?”

Mộ Thần kiếm tiền rất lợi hại, nhưng mà tiêu tiền cũng lợi hại, một khi có nguyên thạch, hắn liền đi mua đan thư, mua phù thư, mua minh công văn, mua trận pháp thư, mua đồ loạn thất bát tao.

“Làm sao có thể?” Mộ Thần không cho là đúng, nói.

https://thuviensach.vn

“Có một ngàn vạn sao?” Diệp Thạch hỏi.

“Cái này… À không phải là còn thời gian bốn ngày mới đến ngày nghỉ

sao, nguyên thạch có thể chậm rãi kiếm mà.” Mộ Thần xấu hổ cười.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Chỉ có thời gian bốn ngày.”

“Không thành vấn đề, đi theo ta.” Mộ Thần vươn tay ra nói.

Diệp Thạch nắm tay Mộ Thần, đi theo Mộ Thần ra ngoài.

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần, đi qua một cái lại một cái cửa hàng trong học viện, xài hơn bảy trăm vạn nguyên thạch, mua xuống mấy chục binh khí tam cấp.

Diệp Thạch cầm binh khí đi sau Mộ Thần, “Đây là biện pháp của ngươi?Tiêu tiền mua binh khí?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mấy binh khí này cũng không phải là binh khí phổ thông, rất tiện nghi.”

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Tiện nghi hả, không cảm thấy.” Năm sáu chục vạn nguyên thạch một cái, rất mắc a! Bọn họ căn bản không dùng nhiều như vậy.

Tam cấp binh khí phổ thông có giá trị khoảng một trăm vạn nguyên thạch, khắc thêm tam cấp minh văn binh khí thì giá trị khoảng hai ba trăm vạn nguyên thạch, nếu binh khí khắc minh văn thất bại, giá trị chỉ còn nguyên lai một nửa, trên dưới năm mươi vạn nguyên thạch.

Mộ Thần mua xuống binh khí đều là binh khí khắc tam cấp minh văn thất bại, Diệp Thạch thật sự không hiểu, mua nhiều binh khí như vậy thì có ích lợi gì.

https://thuviensach.vn

“Một nhà cuối cùng, mua xong nhà này liền kết thúc.” Mộ Thần nhìn cửa hàng trước mặt nói.

Diệp Thạch sắc mặt nhăn nhó một chút, giãy dụa nói: “Còn muốn mua hảa?!”

Mộ Thần cười cười, nói: “Đi thôi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

114. Chương 114: LạI Nổi Tiếng

“Mộ Thần, ngươi mua nhiều binh khí như vậy rốt cuộc muốn làm gì?”

Đi theo Mộ Thần trở lại biệt viện, Diệp Thạch nhịn không được hỏi.

“Gần đây ta đang nghiên cứu tu văn thuật.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Tu văn thuật? Đó là cái gì?”

“Dưới tình huống bình thường, khi minh văn bị khắc sai lầm thì sẽ rất khó chữa trị, nhưng mà, tại địa phương khác có một loại minh văn sư đặc biệt, gọi là tu văn sư, kỹ năng của bọn họ chính là chữa trị minh văn sai lầm.” Mộ Thần giải thích.

Diệp Thạch đôi mắt sáng ngời, “Ngươi là nói, ngươi có thể chữa trị

minh văn trên đámbinh khí này?”

Mộ Thần nhún vai, nói: “Ta gần đây đang nghiên cứu, còn chưa có thử

qua, có được hay không còn chưa biết.”

Diệp Thạch: “…”

“Dù sao minh văn trên đám binh khí này cũng đã bịhư rồi, phá hư

thêm cũng không sao.” Mộ Thần nhún vai nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Ngươi nói đúng.” Cho dù bị hư đại bộ

phận, thì hẳn là vẫn có thể thu hồi được.

https://thuviensach.vn

Đem hơn mười binh khí gạt ra, Mộ Thần từ trong đó lấy ra một thạch chuỳ, thạch chuỳ này phẩm chất rất tốt, hao của Mộ Thần bảy mươi vạn nguyên thạch, phía trên có một bạo văn chưa hoàn thành.

Mộ Thần điều phối minh văn dịch, ở trên minh văn hạ xuống hai cái ký hiệu.

Trên phù chú là hai cái minh văn, một cái là phổ thông bạo văn, một cái khác là Mộ Thần căn cứ theo bạo văn nguyên bản mà cải biến một chút kết cấu, dùng vào việc chữa trị minh văn bạo văn khắc sai trên binh khí.

Diệp Thạch hai tay nâng cằm, ngồi ở một bên, hết sức chuyên chú nhìn động tác của Mộ Thần.

Minh văn trên tay Mộ Thần, nhẹ dừng phía trên thạch chuỳ, một đám minh văn phù cùng minh văn vốn có trên cây búa từ từ giao hòa với nhau.

Mộ Thần tập trung tinh thần, ước chừng nửa canh giờ sau, Mộ Thần thu bút, thạch chuỳ phát ra một trận kim quang chói mắt, đợi khi kim quang thu liễm lại, thạch chuỳ lại trở thành bộ dáng bình thường như trước không có gì lạ.

“Được không?” Diệp Thạch đứng lên, cảm thấy tràn đầy hứng thú hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Hẳn là được rồi.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nhịn không được nói: “Ngươi thật lợi hại!”

Mộ Thần cười cười nói: “Hoàn hảo.”

Diệp Thạch cầm thạch chuỳ quơ quơ, hỏi: “Thạch chuỳ này đã chữa trị tốt?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Chắc vậy.”

https://thuviensach.vn

“Vậy nó bây giờ có giá trị bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch hỏi.

“Hai, ba trăm vạn nguyên thạch.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch ôm thạch chuỳ, nói: “Ta đem đi bán thử xem sao.”

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch hai mắt tỏa sáng, mỉm cười gật đầu, nói: “Được a!”

… …

Phú Nguyên Bảo đang đi tới khu đào bảo, nơi này là học viện chuyên môn sáng lập cho đệ tử, đệ tử có thể ở chỗ này bán vật phẩm mình không cần dùng.

Phú Nguyên Bảo là khách quen ở chỗ này, hắn nổi danh hoả nhãn kim tinh, rất nhiều đồ vật đến tay hắn luôn có thể bán ra giá cả xa xỉ.

Một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt của Phú Nguyên Bảo, Phú Nguyên Bảo bởi vì quá mức khiếp sợ mà lắc lắc đầu không tin.

Phú Nguyên Bảo nhìn mấy lần, mới xác định mình không có nhìn lầm.

Diệp Thạch cư nhiên ở trong khu đào bảo, hắn tựa hồ đang bán đồ vật.

Phú Nguyên Bảo nhịn không được hướng phía Diệp Thạch đi tới,

“Diệp đồng học, ngươi ở trong này làm gì?” Phú Nguyên Bảo tươi cười hỏi.

Diệp Thạch xem thường nhìn Phú Nguyên Bảo, âm trầm nói: “Ta ở

trong này làm gì? Ta ở trong này đương nhiên là để bán đồ vật! Ngươi nhìn đoán không ra sao?”

Diệp Thạch đối với người mơ ước nguyên thạch của hắn chưa từng có cái ấn tượng gì tốt, đối với Phú Nguyên Bảo lấy qua tiền thuê của hắn, tất https://thuviensach.vn

nhiên càng không có ấn tượng tốt.

Trong con ngươi Phú Nguyên Bảo hiện lên một tia sáng, “Diệp đồng học, ngươi muốn bán thạch chùy này sao?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ba trăm vạn nguyên thạch, ngươi muốn không?”

Phú Nguyên Bảo xấu hổ gãi gãi đầu, cười cười, nói: “Thật xin lỗi, Diệp đồng học, ta không có nhiều nguyên thạch như vậy.”

Diệp Thạch ném cái xem thường, có chút không kiên nhẫn nói:

“Ngươi thật nghèo, ba trăm vạn nguyên thạch lại lấy ra không nổi, còn dám lấy họ Phú.”

Phú Nguyên Bảo cười khan, “ĐểDiệp đồng học chê cười rồi.”

Phú Nguyên Bảo âm thầm nghĩ: Dòng họ này là phụ thân truyền cho hắn, cũng không phải hắn tự chọn, có thể trách hắn được sao? Bất quá, kỳ

thật, hắn vẫn rất thích cái họ này của mình.

Diệp Thạch có chút buồn bực nhìn chung quanh, hắn tới nơi này đã một đoạn thời gian, cũng có một số người hỏi qua giá của thạch chùy này, những người đó nghe xong hắn báo giá, một đám quay đầu bước đi, làm cho Diệp Thạch nhịn không được mà thất vọng.

Phú Nguyên Bảo nhìn chằm chằm thạch chuỳ trước mặt Diệp Thạch, càng xem càng cảm thấy quen thuộc.

“Diệp đồng học, thạch chuỳ này của ngươi, hình như là cây thạch chùy mà lúc trước Tề Nguyệt Các trong học viện bán.” Phú Nguyên Bảo nhịn không được nói.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Không sai a! Chính là cái kia.”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo nhăn mày, binh khí này phẩm chất không tồi, đáng tiếc ký hiệu vẽ sai, nếu hắn nhớ không lầm mà nói, binh khí này tại trong Tề Nguyệt Các có giá là bảy mươi vạn, binh khí bảy mươi vạn, Diệp Thạch cư nhiên bán giá ba trăm vạn, khó trách bán không được.

“Diệp đồng học, ngươi ra giá có vẻ rất cao, tuy rằng binh khí này không tồi, nhưng mà minh văn phạm sai lầm..” Phú Nguyên Bảo nhỏ giọng nhắc nhở nói.

Diệp Thạch không cho là đúng mà nói: “Minh văn không còn sai, Mộ

Thần đã đem minh văn chữa trị.”

Phú Nguyên Bảo chấn kinh, hỏi: “Diệp đồng học, lời này là thật?”

“Lừa ngươi làm chi, ngươi cũng mua không nổi.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Phú Nguyên Bảo: “…”

“Diệp đồng học, nơi này là khu tân sinh, tân sinh phần lớn rất nghèo, mua không nổi binh khí của ngươi, người có thể mua nổi lại không cần thạch chùy.” Phú Nguyên Bảo nói.

Thạch chùy thuộc loại binh khí tương đối nặng nề, nam đồng học thích tiêu sái, nữ đồng học thích làm tiên nữ, chắc chắn sẽ không suy xét về thứ

này.

Diệp Thạch phiêu mắt nhìn Phú Nguyên Bảo, hỏi: “Ngươi có đề nghị

gì sao?”

“Diệp đồng học, ngươi có thể đi tới khu lão sinh thử xem.” Phú Nguyên Bảo đề nghị.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Phú Nguyên Bảo, nói: “Ta không biết đường.”

Phú Nguyên Bảo nhìn biểu tình của Diệp Thạch, nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận nói: “Nếu ngươi không để ý thì ta có thể dẫn đường cho ngươi.”

Diệp Thạch mang theo thạch chùy, Phú Nguyên Bảo vội bước nhanh đi phía trước, dẫn đường cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch đi theo Phú Nguyên Bảo đi tới khu lão sinh, lại đợi một canh giờ, thạch chùy của Diệp Thạch như trước chưa bán đi được, Diệp Thạch đã có chút không kiên nhẫn.

“Ngươi nói nơi này tương đối dễ bán.” Diệp Thạch trừng mắt nhìn Phú Nguyên Bảo.

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười cười, nói: “Diệp đồng học, ngươi ra giá rất cao, đem tất cả đều dọa.”

Diệp Thạch trắng mắt liếc Phú Nguyên Bảo một cái, nói: “Cao hả? Ta không biếtnha, Mộ Thần nói, nó có giá trị hai, ba trăm vạn nguyên thạch.”

Phú Nguyên Bảo phiên cái xem thường, thầm nghĩ: Mộ Thần nói chính là hai, ba trăm vạn nguyên thạch, không phải là ba trăm vạn nguyên thạch.

“Diệp đồng học, ngươi có lẽ nên nghĩ biện pháp nào đó, chứng minh giá trị của thạch chùy này.” Phú Nguyên Bảo như có điều suy nghĩ mà nói.

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Chứng minh giá trị của thạch chùy này? Chứng minh như thế nào?”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo nhún vai, nói: “Ngươi có thể triển lãm một chút uy lực của thứ này.”

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ, nhíu mày, múa may thạch chùy trên tay.

Diệp Thạch tùy tay đem thạch chùy trong tay hướng phía một cây đại thụ kế bên quăng qua, thạch chùy nặng nề đánh vào trên cây.

Tại khoảng khắc đánh lên đại thụ, trên thạch chùy sáng lên một trận kim quang.

Kim quang chợt lóe lướt qua, thạch chùy “Phanh!” rớt trên mặt đất.

Diệp Thạch nhìn kim quang sáng lên, bỗng cảm thấy hứng thú, lại nhìn thấy cây búa rơi xuống đất, không khỏi có chút thất vọng.

“Đó là…” Phú Nguyên Bảo nhìn đại thụ, trừng lớn mắt.

Chỉ thấy, trên thân cây nhanh chóng lan tràn ra từng đạo vết rạn,

“phanh!” một tiếng vang thật lớn, đại thụ lập tức bị tạc vỡ ra, vụn gỗ bay tán loạn.

Diệp Thạch nhìn đại thụ hóa thành vụn gỗ, miệng trương thành hình tròn, hắn căn bản không dùng lực a! Cho nên, đại thụ thành như vậy, nguyên nhân là bởi vì bạo văn phía trên binh khí, khó trách, khó trách binh khí được khắc họa minh văn có giá mắc như vậy.

Trong con ngươi Phú Nguyên Bảo tinh quang lóe ra, quay đầu nhìn Diệp Thạch, không chờ đợi được, nói: “Diệp đồng học, ngươi nói thạch chùy này ba trăm vạn nguyên thạch sao, ta mua!”

Diệp Thạch nhíu mày, không cho là đúng mà nói: “Ngươi không phải đã nói là ngươi mua không nổi sao.”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười, nói: “Đó là nói giỡn.”

“Đi đi, đi qua một bên đi, có biết thứ tự trước sau hay không a! Diệp đồng học, thạch chùy này ta muốn mua, ba trăm vạn đúng không, ta lập tức chuyển khoản cho ngươi.” Một đệ tử vừa rồi hỏi giá lại không mua hướng lại đây nói.

Diệp Thạch híp mắt, không cho là đúng mà nói: “Ngươi không phải mới vừa rồi ngại mắc sao.”

“Diệp đồng học, ba trăm hai mươi vạn, ta muốn mua.” Một đồng học vội vội vàng vàng tiến lên phía trước nói.

“Đi đi, ba trăm hai mươi vạn mà ngươi cũng có thể mở miệng, Diệp đồng học, ta ra ba trăm năm mươi vạn.”

Diệp Thạch vừa định mở miệng nói thành giao, một thanh âm mãnh liệt mênh mông khác vang lên, “Ba trăm tám mươi vạn, Diệp đồng học, bán cho ta đi.”

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, trên mặt hiện lên vài phần hưng phấn.

“Đều câm miệng cho ta.” Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Diệp Thạch nghe được thanh âm của người tới, cảm thấy rất là buồn bực, tên này chính là cái người lúc trước bởi vì hắn phá hủy thạch trụ học viện mà phạt hắn tám vạn nguyên thạch.

“Diệp đồng học, ngươi lại phá hư của công.” Nam tử đi đến trước mặt Diệp Thạch, thanh sắc câu lệ nói.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, thầm nghĩ: Lần này nếu lại muốn mình bồi thường, mình khẳng định sẽ không bồi.

https://thuviensach.vn

“Là cái cây kia không rắn chắc, không liên quan tới ta.” Diệp Thạch lời lẽ chính nghĩa nói.

“Ngươi lại trốn tránh trách nhiệm.” Nam tử tức giận nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Vốn chính là cái cây kia không rắn chắc.”

“Như vậy đi, Diệp đồng học, ngươi đem thạch chùy này bán cho ta, ta sẽ không truy cứu việc ngươi phá hư của công.” Nam tử nói.

“Vị đạo sư này, ngươi tính lấy rabao nhiêu?!” Diệp Thạch đề phòng hỏi.

“Ba trăm tám mươi vạn, thế nào?” Nam tử rõ ràng nói.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, vừa rồi người báo giá cao nhất chính là ba trăm tám mươi vạn, lúc này mới nói: “Thành giao.”

Nam tử vui sướng cười cười, quyết định thật nhanh cùng Diệp Thạch giao dịch thạch chùy.

Đồng học chung quanh nhìn một bút giao dịch này, một đám sắc mặt cổ quái.

“Thiệt lớn, thiệt lớn rồi!” Phú Nguyên Bảo nhìn nam tử đi xa, nhịn không được nói thầm.

Diệp Thạch phiêu mặt nhìn Phú Nguyên Bảo, hỏi: “Ngươi đang nói gì đấy?”

“Nếu ngươi đem thạch chùy kia giao cho ta, ta ít nhất có thể thay ngươi bán ra cái giá bốn trăm năm mươi vạn.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cau mày, bất mãn nói: “Nếu như vậy, ngươi vì sao không nói sớm?”

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười cười, thầm nghĩ: Sớm nói sao? Đạo sư ở

đây nên hắn không dám a!

Diệp Thạch nhìn bộ dáng của Phú Nguyên Bảo, hừ lạnh một tiếng, châm chọc: “Ngươi gia hỏa này chỉ có thịt béo, không có dũng khí.”

“Diệp đồng học, minh văn trên thạch chùy kia là bạo văn sao? Hình như so với bạo văn phổ thông lợi hại hơn a!” Bị Diệp Thạch châm chọc Phú Nguyên Bảo cũng không để bụng, cười tủm tỉm dời đi đề tài khác hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không biết, có khả năng Mộ Thần đã thay đổi qua đi.”

Phú Nguyên Bảo: “…” Loại sự tình thay đổi kết cấu minh văn này, không cần nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy được không a!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

115. Chương 115: Thuê

Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, trong con ngươi hiện lên từng đạo tinh quang, khấu trừ phí tổn bảy mươi vạn, kiếm lời được ba trăm mười vạn, nếu binh khí khác cũng có thể bán được cái giá này, vậy sáu ngàn vạn nguyên thạch kia hẳn là không thành vấn đề.

Nghĩ đến phải đưa sáu ngàn vạn nguyên thạch cho Diệp Tầm, Diệp Thạch lại cảm thấy tức giận, rõ ràng là đồ vật của sinh phụ mình, lại phải hướng Diệp Tầm mua, nhưng lại mắc như vậy, sáu ngàn vạn nguyên thạch, Diệp Tầm người này còn thật dám mở miệng.

Nếu không phải là Diệp Tầm hỏi mình muốn tiền, có lẽ mình đời này sẽ không biết trên tay Diệp Tầm có đồ vật của phụ thân, nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thạch nhịn không được dâng lên một cỗ hận ý.

Diệp Thạch cắn chặt răng, bất kể như thế nào, trước tiên nên chuẩn bị

tốt sáu ngàn vạn, đến lúc đó lại xem xem có thể trả giá hay không đi.

“Không biết binh khí còn dư lại có thể bán được bao nhiêu nguyên thạch.” Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm.

Phú Nguyên Bảo thoạt nhìn trì độn, kì thực rất sắc bén, Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm, Phú Nguyên Bảo lại nghe nhất thanh nhị sở, “Binh khí dư lại? Còn có binh khí khác?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Còn a!”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo giật mình nghĩ tới, Mộ Thần mua hơn mười kiện binh khí, đều là những binh khí khắc minh văn sai lầm, chẳng lẽ, Mộ Thần người này, chẳng những chữa trị được minh văn trên thạch chùy, ngay cả

minh văn trên binh khí khác cũng chữa trị được?

“Diệp đồng học, binh khí dư lại, không bằng giao cho ta bán thay.”

Phú Nguyên Bảo thay thành khuôn mặt tươi cười, tràn đầy ân cần nhìn Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch nhìn Phú Nguyên Bảo, đề phòng hỏi: “Ngươi có điều kiện gì sao?”

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười cười, dựng lên một ngón tay, nói: “Một phần trăm tiền thành giao, Diệp đồng học, rất tiện nghi, qua lần này liền không còn.”

Diệp Thạch híp mắt, hung tợn nhìn Phú Nguyên Bảo.

Phú Nguyên Bảo cười gượng hai tiếng, chần chờ một chút, nói: “Bằng không, chín phần ngàn.”

Diệp Thạch tức giận nói: “Năm phần ngàn.”

Phú Nguyên Bảo lắc lắc đầu, nói: “Tám phần ngàn.”

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Sáu phần ngàn.”

“Bảy phần ngàn, giá cải trắng rồi a, bán nhiều phá giá, Diệp đồng học, không thể ít nữa, ta còn phải tự trả phí tuyên truyền.” Phú Nguyên Bảo vẻ

mặt đau khổ, đáng thương hề hề nói.

Diệp Thạch miễn cưỡng gật gật đầu, nói: “Được rồi.”

Phú Nguyên Bảo thấy Diệp Thạch đồng ý, trên khuôn mặt mập mạp không khỏi hiện lên vài phần vui sướng, sinh ý không dễ làm a! Khách https://thuviensach.vn

hang của hắn luôn có một ít gia hỏa giống Diệp Thạch có tiền lại keo kiệt.

“Đi theo ta, thời gian dài như vậy, Mộ Thần hẳn là đã đem binh khí đều sửa chữa tốt.” Diệp Thạch nghĩ nghĩ nói.

Phú Nguyên Bảo gật gật đầu, đi theo.

Phú Nguyên Bảo cúi đầu, âm thầm nghĩ: Mộ Thần người này, thật sự

là lợi hại a! Mình nếu như có một nửa, a, không, một phần mười bản lĩnh của Mộ Thần, cũng không đến mức hỗn nghèo như vậy.

… …

“Ngươi đã về rồi?” Mộ Thần nhìn thấy Diệp Thạch, thần sắc ôn hòa nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Ta về rồi!”

“Thạch chùy bán được chưa?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch tiếp tục gật đầu, đỏ mặt nói: “Bán rồi, bán được ba trăm tám mươi vạnnguyên thạch.”

Trên mặt Mộ Thần hiện lên vài phần ngoài ý muốn, “Ba trăm tám mươi vạn? Nhiều như vậy?”

Diệp Thạch gật gật đầu, có chút đắc ý nói: “Đúng vậy!”

“Thạch Đầu thật là lợi hại, thực sự là có thiên phú buôn bán.” Mộ

Thần tràn đầy tán thưởng nói.

Diệp Thạch cúi đầu, tràn đầy ngượng ngùng nói: “Làm gì có, ta còn kém xa, là ngươi tương đối lợi hại, nếu không phải là ngươi vẽ ra minh văn lợi hại thì cũng bán không được cái giá này.”

https://thuviensach.vn

“Sao lại như vậy? Vốn là ta tính ra giá hai trăm vạn bán cho cửa hàng, ngươi đi bán, lại bán được ba trăm tám mươi vạn.” Mộ Thần cười cười nói.

Phú Nguyên Bảo nghe Mộ Thần cùng Diệp Thạch ngươi một câu ta một câu khen đến khen đi, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, hai người kia, tựa hồ hoàn toàn đem hắn trở thành không khí.

Phú Nguyên Bảo có chút bất đắc dĩ suy nghĩ: Mình là nhân vật quan trọng như vậy, tại sao lại không nhập vào mắt hai người này đâu.

Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ vào Phú Nguyên Bảo, bĩu môi nói: “Đều là người kia, bằng không ta còn có thể bán được cái giá rất cao.”

Phú Nguyên Bảo mày nhảy dựng, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên vài phần kinh sắc, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung a! Không có hắn, Diệp Thạch người này căn bản là bán không được thạch chùy kia.

“Vị này chính là Phú đồng học đi?” Mộ Thần đánh giá Phú Nguyên Bảo nói.

Phú Nguyên Bảo gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Nghe nói Phú đồng học nổi danh hoả nhãn kim tinh, Mộ Thần rất bội phục a!” Mộ Thần cười cười nói.

Phú Nguyên Bảo cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, đối mặt với Diệp Thạch trong lời đồn thô lỗ, thô bạo, vong ân phụ nghĩa, không nói lý, hắn có thể thản nhiên, nhưng đối mặt với Mộ Thần trong lời đồn tao nhã, nho nhã lễ độ, Phú Nguyên Bảo lại cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng.

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười cười, nói: “Ta đây điểm đạo hạnh đó không quan trọng, sao có thể vào đến mắt Mộ thiếu ngài a! Mộ thiếu, minh https://thuviensach.vn

văn trên mấy kiện binh khí này đều tu bổ tốt sao?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đều tốt.”

“Một, hai, ba,…,mười, Mộ Thần, thiếu vài kiện a!” Diệp Thạch nhịn không được nói.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Không sai, cộng thêm thạch chùy vừa rồilà chúng ta đã mua mười tám kiện, nhưng màcó bảy kiện không thể chữa trị

tốt.”

Diệp Thạch mở to mắt nhìn, nói: “Như vậy à! Thật đáng tiếc.”

Phú Nguyên Bảo run rẩy khóe miệng một chút, mười tám kiện chữa trị

mười một kiện, Diệp Thạch tên này cư nhiên còn nói đáng tiếc, tên này đến tột cùng là muốn thế nào a!

Diệp Thạch nói với Mộ Thần: “Mộ Thần, tên này nói, hắn sẽ giúp chúng ta bán binh khí, hắn lấy bảy phần ngàn giá thành giao.”

Mộ Thần gật gật đầu, có thâm ý nhìn Phú Nguyên Bảo một cái, sau đó nói với Diệp Thạch: “Loại sự tình này, ngươi làm chủ là được.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Được.”

“Chuyện bán binh khí, ngươi tới xử lý là tốt rồi, đem mấy binh khí này đều bán đi, đại khái có thể thu về khoảng hai ba ngàn vạn, cộng thêm nguyên thạch trên tayngươi, cách sáu ngàn vạn hẳn là còn kém một chút, hai ngày này, ta sẽ đi nhận một ít nhiệm vụ luyện chế, cứ như vậy hẳn sẽ

không thiếu.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghe vậy, thở dài gật đầu nói: “Được rồi.”

Diệp Thạch lấy binh khí đi ra ngoài, Phú Nguyên Bảo đi theo phía sau Diệp Thạch, trong lòng âm thầm cảm khái, khó trách, bạn lữ lý tưởng nhất https://thuviensach.vn

trong cảm nhận của các nữ đệ tử là Mộ Thần đâu, binh khí giá trị mấy ngàn vạn, người này tùy tay để cho Diệp Thạch mang đi, thổ hào đến mức không thể thổ hào nữa.

Nghĩ đến Mộ Thần nói sáu ngàn vạn, Phú Nguyên Bảo nhịn không được có chút hồ nghi hỏi: “Diệp đồng học, ngươi muốn sáu ngàn vạn làm gì?”

Diệp Thạch hơi hơi híp mắt, nói: “Không có quan hệ với ngươi, ngươi đừng hỏi nhiều.”

Phú Nguyên Bảo nhìn sắc mặt Diệp Thạch khó coi, tuy rằng trong lòng hồ nghi, nhưng cũng không có hỏi tiếp.

… …

“Nghe nói chưa? Diệp Thạch hôm nay bán một kiện binh khí tam cấp, bán được ba trăm tám mươi vạn.”

“Nghe rồi nghe rồi, binh khí kia là Mộ Thần đem bảy mươi vạn nguyên thạch mua, kết quả Mộ Thần chữa trị minh văn trên binh khí, binh khí kia đã được bán giá ba trăm tám mươi vạn, nghe nói, vốn nó có thể bán ra giá rất cao, chỉ là có một đạo sưchen vào, Diệp Thạch tên kia đầu lại đơn giản, ba trăm tám mươi vạn liền thành giao.”

“Không thể tưởng được minh văn dễ kiếm tiền như vậy!”

“Không phải là minh văn dễ kiếm tiền, mà là Mộ Thần biết kiếm tiền, những minh văn sư khác không có bản lĩnh như Mộ Thần.”

“Nghe nói, binh khí đã chữa trị tốt trên tay Mộ Thần không chỉ cómột kiện này, toàn bộ bán đi hẳn là có thể kiếm hai, ba ngàn vạn.”

“Mộ Thần này thật đúng là một cái túitiền.”

https://thuviensach.vn

“… …”

Diệp Dung cúi đầu, từ lần trước bị Mộ Thần không lưu tình cự tuyệt, ảo tưởng của Diệp Dung với Mộ Thần, tất cả liền chuyển hóa thành nồng đậm hận ý.

Giao dịch lần này, Diệp Tầm vốn chỉ muốn đòi Diệp Thạch hai ngàn vạn, sau khi Diệp Dung biết, cảm thấy Diệp Tầm quá không phóng khoáng, kêu Diệp Tầm đem giá tăng lên tới sáu ngàn vạn.

Diệp Tầm do dự một chút, liền tiếp thu ý kiến của nàng.

Diệp Dung híp mắt, một kiện binh khí đã được ba trăm tám mươi vạn, Mộ Thần biết kiếm tiền như vậy, nàng ra giá sáu ngàn vạn, tựa hồ vẫn ít một chút a!

… …

Chỗ ở lâm thời của Diệp Tầm.

“Quyển sách này, chính là đồ vật của tình nhân mẫu phụ Diệp Thạch sao?” Uông Lệ hỏi.

Diệp Tầm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Uông Lệ nhìn Diệp Tầm đồ vật trên tay, ánh mắt nóng rực.

“Sáu ngàn vạn, Diệp Thạch tiểu bạch nhãn lang này sẽ đáp ứng sao?”

Diệp Tầm nhịn không được nói thầm.

Diệp Tầm dù sao cũng là từ địa phương nhỏ tới, thời điểm Diệp Hách còn sống, Diệp gia một năm thu vào cũng mới chỉ một, hai trăm vạn nguyên thạch, cho nên, Diệp Tầm tuy rằng muốn hố Diệp Thạch, nhưng mà ra giá chỉ có hai ngàn vạn, thời điểm Diệp Dung đề nghị giao dịch sáu ngàn vạn, Diệp Tầm tuy rằng đáp ứng, nhưng luôn có chút do dự.

https://thuviensach.vn

“Hắn sẽ đáp ứng, Dung nhi viết thư nói, Mộ Thần đang giúp Diệp Thạch kiếm tiền, Mộ Thần người này thật biết kiếm tiền, tùy tiện vẽ minh văn binh khí một phen, liền bán được mấy trăm vạn, chúng ta ra giá sáu ngàn vạn, tựa hồ còn có chút thấp a.” Uông Lệ tràn đầy tin tưởng nói.

Nghĩ đến lập tức có thể có sáu ngàn vạn nguyên thạch vào tay, Uông Lệ liền kích động ngủ đều ngủ không ngon.

Nghĩ đến Mộ Thần, Diệp Tầm nhịn không được có chút buồn bực, một đứa con rể ưu tú đến mức tận cùng như vậy, lại tiện nghi cho dã chủng Diệp Thạch kia.

Nếu Diệp Dung có thể câu dẫn được Mộ Thần, có một con rể có thể

kiếm tiền như thế, hắn lo gì không có nguyên thạch xài.

“Mộ Thần đối với Diệp Thạch, thật đúng là châm tâm a!” Diệp Tầm không cam lòng mà nói.

Uông Lệ sắc mặt có chút khó coi: “Đúng vậy!”

“Đáng tiếc Dung nhi không bản lĩnh.” Diệp Tầm bất mãn nói.

Uông Lệ hơi hơi đổi sắc mặt, nhìn quyển sách trên tay Diệp Tầm, dời đi đề tài khác hỏi: “Quyển sách này không phải là vật báu vô giá đi?”

Phụ thân kia của Diệp Thạch hình như lai lịch bất phàm, vạn nhất sách này là vật báu vô giá gì đó, vậy chẳng phải là tiện nghi cho tên hỗn đản Diệp Thạch này sao.

“Sẽ không, người nọ cùng tiện nhân kia chỉ là sương sớm tình duyên, có thể để lại cho hắn thứ gì tốt chứ.” Diệp Tầm không cho là đúng.

Trên thực tế, Diệp Tầm đã sớm tìm người kiểm tra qua quyển sách này, chỉ là, hắn đã hỏi qua rất nhiều người, lại không có người nhìn ra trong https://thuviensach.vn

quyển sách này viết cái gì.

Diệp Tầm tìm người đều là thực lực không cao không thấp, thực lực rất cao, Diệp Tầm lại không dám đưa cho người ta nhìn, vạn nhất sách này thật sự là vật báu vô giá, đối phương nói không chừng sẽ giết người cướp của.

“Bất kể thế nào, ngươi sao chép một phần đi, vạn nhất là đồ vật hữu dụng thì sao.” Uông Lệ đề nghị nói.

Diệp Tầm cau mày, nói: “Ngươi làm như ta không nghĩ qua vậy, chỉ là chữ trong quyển sách này không biết là dùng cái gì vẽ thành, căn bản vô pháp sao chép.”

Uông Lệ trừng lớn mắt, không kìm lòng nổi hô một tiếng.

Sách này cư nhiên vô pháp sao chép, không chừng thật sự là vật báu vô giá gì đó, nói như vậy, thật sự là tiện nghi cho Diệp Thạch.

Uông Lệ như có điều suy nghĩ mà nói: “Dù sao Diệp Thạch cũng không biết phụ thân hắn lưu lại là sách gì, hay là, ngươi tìm một quyển sách khác thay thế đi.”

Diệp Tầm nhíu mày, nói: “Cái này đến lúc đó rồi nói sau.” Tên Mộ

Thần kia, nghe nói rất khôn khéo, muốn gạt Diệp Thạch thì dễ dàng, nhưng muốn gạt Mộ Thần thì không đơn giản.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

116. Chương 116: BáN Đan

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, đây là chuôi thạch chùy giá trị ba trăm tám mươi vạn sao?” Hạ

Thanh Lệ tò mò hỏi.

Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nói: “Không sai, chính là chuôi này, ta ra giá năm trăm vạn hướng tên Khang Kính kia mua, kết quả tên kia chết sống không muốn, ta chỉ phải hỏi hắn mượn về nghiên cứu.”

“Tên kia đã sớm muốn tìm một chuôi thạch chùy, gặp được thứ thích hợp tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, bất quá, cái tên vắt cổ chày ra nước này, cư nhiên nguyện ý đem thạch chùy cho tỷ tỷ ngươi mượn, có thể

thấy mị lực của tỷ tỷ ngươi lại tăng lên! Tên kia nổi danh là không hiểu phong tình a.” Hạ Thanh Lệ hớn hở cười nói.

Hạ Thanh Nghiên phiên cái xem thường, nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ là hắn cho ta tùy tiện mượn sao, cái tên đáng chết kia, thu ta một ngày mười vạn tiền thuê đâu.”

Hạ Thanh Lệ sửng sốt một chút, lập tức cười to: Nàng nói a, lúc này mới giống phong cách tên Khang Kính kia a!

“Ta nghe nói, bạo văn phía trên chuôi thạch chùy này rất lợi hại, viễn siêu phổ thông bạo văn, chẳng lẽ Mộ Thần phát minh ra một loại bạo văn kiểu mới sao?” Hạ Thanh Lệ không hiểu mà hỏi.

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên lắc lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, “Không có, Mộ Thần tựa hồ đem bạo văn áp súc dung hợp lại, lực nổ mạnh sau khi bị áp súc có lực phá càng kinh người, cho nên, mới có thể như thế.”

Hạ Thanh Lệ híp mắt, tràn đầy kinh ngạc nói: “Mộ Thần hắn cư nhiên có bản lĩnh dung hợp minh văn, người này, thật đúng là… Sâu không lường được a!” Phải biết dung hợp minh văn là kỹ năng cao cấp trong minh văn thuật a.

“Mộ Thần này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, gần đây giống như

đang vội vã kiếm tiền.” Hạ Thanh Nghiên híp mắt nói.

Hạ Thanh Lệ phiên cái xem thường, nói: “Hắn a?! Hắn luôn có một đống đồ vật muốn mua.”

“Viện trưởng, tối nay Diệp Thạch cùng Phú Nguyên Bảo sẽ mở một hội đấu giá, bán đấu giá hơn mười kiện pháp khí, nghe nói đều là nguyên lai minh văn có tổn hại, hiện tại đã được tu bổ tốt.” Một đạo sư đi tới nói.

Hạ Thanh Nghiên sắc mặt mãnh liệt đổi, hỏi: “Có loại sự tình này?”

Chữa trị minh văn rất khó khăn, Hạ Thanh Nghiên nguyên bản tưởng rằng Mộ Thần chỉ là ngẫu nhiên mới chữa trị được minh văn trên thạch chùy.

“Có a!”

“Xác định đều là pháp khí đã chữa trị tốt sao?” Hạ Thanh Lệ nhăn mày, thần tình ngưng trọng hỏi.

“Nghe nói, Bách Bảo Các bên kia xuất ra giám định sư, tất cả minh văn trên pháp khí, toàn bộ đều hữu hiệu.” Đạo sư kia nói.

“Cư nhiên có loại sự tình này? Ta phải đi xem!” Hạ Thanh Nghiên đứng lên nói.

https://thuviensach.vn

“… …”

“Tin mới, tin mới, Phú Nguyên Bảo sẽ mở hội đấu giá tối nay.” Lâu Nhược Y cầm đơn tuyên truyền đi vào ký túc xá nói.

“Phú Nguyên Bảo mở đấu giá hội? Xú mập mạp kia muốn bán cái gì vậy?!” Bách Nhạc tò mò hỏi.

“Tất cả đều là pháp khí đã khắc lại minh văn, cùng pháp khí hôm nay Diệp Thạch bán ra giống nhau, đều là minh văn ban đầu khắc thất bại, hiện tại đã được tu bổ.” Lâu Nhược Y nói.

“Ta nghe nói, chữa trị minh văn rất khó khăn a! Trên đơn tuyên truyền này có viết hơn mười kiện pháp khí, thật sự đều chữa trị tốt?” Mễ Tuyết hoài nghi hỏi.

“Trên đơn tuyên truyền nói, tất cả pháp khí đều đã trải qua Bách Bảo Các học viện giám định, chứng thật tất cả minh văn trên pháp khí đều không có vấn đề, trên đó còn nói, minh văn nếu như có vấn đề, có thể vô điều kiện đổi.” Lâu Nhược Y nhún vai nói.

“Nhiều tam cấp pháp khí như vậy, có thể bán được không ít nguyên thạch đi.” Bách Nhạc tràn đầy hâm mộ nói.

“Phỏng chừng có ít nhất ba nghìn vạn, nhiều nguyên thạch như vậy, nếu như cho ta, ta đây sợ là cả đời cũng xài không hết.” Lâu Nhược Y cắn cắn môi, trong con ngươi tràn đầy mơ mộng.

Diệp Dung ngồi ở một bên, nghe mấy người này nói chuyện, âm thầm nghĩ: Nàng quả nhiên khai ra giá cả quá thấp sao? Có vẻ như sáu ngàn vạn rất là tiện nghi cho tên Diệp Thạch kia.

“Đấu giá hội hình như là buổi tối hôm nay bắt đầu a?!” Bách Nhạc nói.

https://thuviensach.vn

Lâu Nhược Y gật gật đầu, “Đúng vậy! Diệp Thạch hình như rất gấp.”

Bách Nhạc không hiểu: “Hắn sao lại gấp như vậy? Loại bán đấu giá này đều nên chờ tuyên truyền xong mới có thể thu được giá tốt a.”

Lâu Nhược Y nhún vai, nói: “Không biết a! Cũng có lẽ là Diệp Thạch không còn nguyên thạch xài đi.”

“Diệp Thạch không có tiền xài? Hắn sao lại không có tiền xài.”

“Diệp Dung, ngươi không phải là biết cái gì đi?!” Mễ Tuyết đánh giá Diệp Dung nãy giờ không nói một lời.

Diệp Dung thản nhiên cười cười, nói: “Ta không biết a!”

Mễ Tuyết có chút hồ nghi nhìn Diệp Dung, mấy ngày này Diệp Dung tinh thần không tồi, Mễ Tuyết cảm thấy nàng tựa hồ biết cái gì.

… …

Biệt viện của Diệp Thạch.

“Diệp Thạch đồng học, những pháp khí bán đấu giá tối nay, có thể cho ta mượn trước nhìn thử không?” Hạ Thanh Nghiên ánh mắt vụt sáng, tươi cười như hoa hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch đề phòng nhìn Hạ Thanh Nghiên, nghe được lời Hạ Thanh Nghiên nói, lắc lắc đầu: “Không được.”

“Vì sao?” Hạ Thanh Nghiên có chút giận dữ hỏi Diệp Thạch.

“Trước khi bán đấu giá, pháp khí có cái dạng gì đều thuộc về bí mật thương nghiệp, không dễ dàng cho người khác nhìn.” Diệp Thạch nghiêm túc trả lời Hạ Thanh Nghiên.

https://thuviensach.vn

“Không thể phá lệ sao?” Hạ Thanh Nghiên điềm đạm đáng yêu hỏi Diệp Thạch.

Hạ Thanh Nghiên hơn bốn mươi tuổi, cái tuổi này, ở trên địa cầu có lẽ

không nhỏ, nhưng mà với tu luyện giả mà nói, nhân sinh chỉ mới vừa khởi bước thôi.

Hạ Thanh Nghiên diện mạo xinh đẹp, giả bộ đáng thương thì có loại phong tư điềm đạm đáng yêu, một đám nam nhân thấy Hạ Thanh Nghiên như vậy, đã sớm chống đỡ không được.

Đáng tiếc, Diệp Thạch không giống đám nam nhân kia, đối mặt với thần thái của Hạ Thanh Nghiên như vậy, phòng bị trong đôi mắt Diệp Thạch lại càng nặng.

Hạ Thanh Nghiên nhìn vẻ mặt Diệp Thạch như lâm đại địch, căm giận nghiến răng, tuổi tác bất lợi a! Mỹ mạo của nàng gần đây tựa hồ một chút hữu dụng cũng không có, Hạ Thanh Nghiên nhịn không được hoài nghi mị

lực của mình có phải là rút lui hay không.

“Như vậy đi, Diệp Thạch, ngươi đem pháp khí cho ta mượn nhìn một canh giờ, mượn một kiện hai vạn nguyên thạch, thế nào?” Ở một bên Hạ

Thanh Lệ nhịn không được nói.

Nghe được lời Hạ Thanh Lệ nói, trong con ngươi Diệp Thạch nhanh chóng hiện lên ánh sáng.

“Nhặt không nguyên thạch a!” Diệp Thạch âm thầm nghĩ.

Hạ Thanh Nghiên nhìn biểu tình của Diệp Thạch, trong lòng hậm hực một trận, mị lực của nàng còn không bằng hai vạn nguyên thạch?

Diệp Thạch vừa định đáp ứng, liền nhìn thấy Phú Nguyên Bảo lặng lẽ

dựng lên ba ngón tay với Diệp Thạch, Diệp Thạch giật mình nhớ lại, mình https://thuviensach.vn

hình như chưa có trả giá a! Thất sách! Việc trả giá này, thời điểm nào cũng không thể quên!

“Năm vạn nguyên thạch một canh giờ một kiện.” Diệp Thạch vươn ra năm ngón tay nói.

Nghe được lời này của Diệp Thạch, Phú Nguyên Bảo lảo đảo mém té.

Phú Nguyên Bảo âm thầm nghĩ: Diệp Thạch tên này thật là ngoan (độc) a!

Hạ Thanh Nghiên hung tợn nhìn Diệp Thạch, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thành giao!” Tại sao gần đây nàng luôn gặp gỡ mấy tên muốn tiền thuê a.

Diệp Thạch mở to mắt, đôi mắt lập lòe sáng lên nhìn Hạ Thanh Nghiên.

Hạ Thanh Nghiên nhìn Diệp Thạch không hề có động tác khác, nhíu mày, hỏi: “Đồ vật đâu?”

“Tiền đặt cọc đâu?” Thanh âm Hạ Thanh Nghiên vừa ra, thanh âm Diệp Thạch liền vang lên theo.

Hạ Thanh Nghiên nghiến răng, tên Diệp Thạch này, còn sợ nàng quỵt nợ sao? “Cho ngươi.” Hạ Thanh Nghiên tức giận lấy ra thẻ nguyên thạch giao cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch không chút do dự tiếp nhận thẻ nguyên thạch, đổi qua năm mươi vạn nguyên thạch.

“Chỉ có một canh giờ a, nhiều hơn thì thêm tiền a.” Diệp Thạch nghiêm túc nói.

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên đen mặt, thầm nghĩ: Kinh Sí Diễm sao lại thu được đồ đệ như vậy? Mộ Thần làm sao tìm được tức phụ như vậy?

… …

“Chưởng quầy.” Chưởng quầy đang dựa vào quầy ngủ gật, nghe đến tiếng kêu, lười biếng hướng phía quầy bên cạnh nhìn đi qua.

Vừa thấy, chưởng quầy nhất thời tinh thần gấp trăm lần, cơn buồn ngủ

biến mất tiêu.

“Mộ thiếu, ngọn gió nào đưa ngài tới đây a!” Chưởng quầy nhìn Mộ

Thần, trong lòng không khỏi hiện lên vài phần hồ nghi.

Nghe nói Diệp Thạch đang chuẩn bị minh văn binh khí đấu giá hội a!

Thời gian này, Mộ Thần không đi hỗ trợ, chạy đến Đan Đỉnh Các bọn họ

làm gì?

Mộ Thần đem một cái túi có chút cũ nát vứt ở trên quầy, nói: “Đem mấy cái này đổi thành nguyên thạch.”

Chưởng quầy mở ra túi, mới phát hiện, trong cái túi cũ nát này cư

nhiên đều là đan dược.

Chưởng quầy cầm lấy một bình đan dược nhìn thử, nhất thời sắc mặt đại biến, “Tam cấp bổ nguyên đan, tam cấp lộ ngưng đan, tam cấp thanh tâm đan, tam cấp thanh độc đan…”

Trong cái túi có tám bình đan dược, mỗi bình có năm đến tám khối, tổng cộng đại khái là trên dưới năm mươi khối, tất cả đều là thượng phẩm đan dược, giá cả của mấy viên đan dược này đều khoảng từ mười vạn đến ba mươi vạn, nhiều đan dược như vậy, tổng cộng hẳn là hơn một ngàn vạn.

https://thuviensach.vn

Đan dược giá cả hơn một ngàn vạn, lại bị Mộ Thần bỏ vào trong một cái túi rách nát, giống như ném rác rưởi ném ở trong này, phung phí của trời a!

“Mộ thiếu, nhiều đan dược như vậy, ngài từ chỗ nào có được?!”

Chưởng quầy nhịn không được hỏi.

Mộ Thần ôm hai tay, lương lương nhìn chưởng quầy, ánh mắt có chút sắc bén nói: “Sao vậy? Đan Đỉnh Các thu mua đan dược còn muốn hỏi ra từ

đâu sao?”

Chưởng quầy xấu hổ cười cười, nói: “Không có không có. Mộ thiếu, đan dược ngài đem tới nhiều lắm, ta đi tìm Các chủ định giá cho ngài.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Được rồi.”

… …

“Mộ Thần, ngươi cư nhiên ở đây.” Trang Du nhìn Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên vài phần kinh ngạc.

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Trang Du một cái, theo lễ tiết hướng phía Trang Du gật đầu chào.

Mộ Thần mới vừa gật đầu, liền hối hận, bất quá hối hận cũng đã không còn kịp.

Trang Du nhìn Mộ Thần gật đầu với hắn, lập tức tràn đầy hưng phấn tiến đến trước mặt Mộ Thần.

“Mộ Thần, ngươi ở trong này làm gì, muốn mua đan dược sao? Ngươi có thể hỏi Nhược Phong mua a, hắn có thể giảm giá cho ngươi.” Trang Du ân cần nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần âm thầm ném cái xem thường, hỏi Lam Nhược Phong mua sao? Đan dược của Lam Nhược Phong, coi như là miễn phí đưa cho hắn, hắn cũng không dám ăn a!

“Không cần, ta không thiếu đan dược.” Mộ Thần không cần nghĩ ngợi mà nói.

Trang Du không cho là đúng, nói: “Mộ Thần, ngươi không cần khách khí như thế, tất cả mọi người đều là đồng học, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên.”

Mộ Thần nhắm mắt lại, âm thầm nghĩ: Trời đất chứng giám, hắn thật sự không phải là khách khí, là hắn thật sự không cần.

“Trang Du, ngươi đại khái đã quên, ta cũng là luyện dược sư.” Mộ

Thần híp mắt, nhìn Trang Du, có chút không vui mà nói.

Trang Du gật gật đầu, không để bụng, nói: “Ta biết a! Nhưng mà, ngươi không phải là đem tinh lực đều đặt trên minh văn thuật sao? Luyện đan thuật của ngươi hẳn là lui bước không ít đi.”

Trang Du tràn đầy thương hại nhìn Mộ Thần, lập tức sâu kín nói: “Kỳ

thật, Mộ Thần, ta cảm thấy trong các thuật, có tiền đồ nhất vẫn là luyện đan thuật, ngươi thật sự không nên vì ân oán cá nhân mà buông tha luyện đan.”

Mộ Thần dựng tóc gáy, nhịn không được hiện lên mấy đạo hắc tuyến, Trang Du người này nói chuyện thật giống như họ quen đã lâu.

Chưởng quầy nghe được lời Trang Du nói, sắc mặt nhất thời cổ quái.

Giám định sư trong Các đã nói, mấy bình đan dược Mộ Thần bán, chẳng những là thượng phẩm đan dược, hơn nữa, tất cả đều là dùng dị hỏa luyện chế, hiệu quả so với phổ thông tam cấp thượng phẩm đan dược còn hoàn hảo hơn một chút.

https://thuviensach.vn

Đan dược dùng dị hỏa luyện chế, này đại biểu cái gì? Toàn bộ học viện, thậm chí Huyền Phong đế quốc, chỉ có Mộ Thần một người có được dị hỏa, cho nên những đan dược đó đều là Mộ Thần tự mình luyện chế.

Đây chính là vài loại tam cấp đan dược a! Tam cấp luyện dược sư

giống nhau chỉ tinh thông luyện chế ba bốn loại tam cấp đan dược, từ điểm này nhìn lên, luyện đan thuật của Mộ Thần, tuyệt đối không thua Lam Nhược Phong.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

117. Chương 117: Bán Đấu Giá

“Mộ thiếu, mấy bình đan dược này đổi thành nguyên thạch, tổng cộng là một ngàn sáu trăm vạn.” Chưởng quầy cầm giá cả mà giám định sư trong Các định ra, có chút khẩn trương nói.

Giám định sư đưa ra giá cả không cao không thấp, cũng không biết Mộ Thần có vừa lòng hay không.

Mộ Thần thản nhiên gật gật đầu, tùy ý thảy tới một tấm thẻ nguyên thạch, nói: “Đều đưa tới trong này đi.”

Chưởng quầy thấy Mộ Thần không ý kiến, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói: “Được.”

Chưởng quầy âm thầm may mắn, may mắn Diệp Thạch không đi theo, nếu Diệp Thạch ở đây, vậy bút sinh ý này, ít nhất phải thêm một tram hoặc tám mươi vạn, ai cũng biết, chuyện Diệp Thạch thích làm nhất, chính là thay Mộ Thần mặc cả.

Nhiều đan dược như vậy, xác thực là đại sinh ý a! Đám đan dược này nếu toàn bộ qua tay đưa ra ngoài mà nói, ít nhất có thể kiếm được ba bốn trăm vạn.

Nghe nói Mộ Thần cả ngày rất vội, thật không biết, hắn tại thời điểm nào luyện chế ra nhiều đan dược như vậy.

https://thuviensach.vn

Trang Du nghe được lời trưởng quầy nói, sửng sốt một chút, không hiểu: “Mộ Thần, ngươi không phải là đến mua đan dược sao? Sao lại có tiền lời đan dược gì đó?”

Mộ Thần ném cái xem thường, thầm nghĩ: Hắn cho tới bây giờ đều chưa nói là hắn là đến mua đan dược, hết thảy đều là Trang Du tự quyết định mà thôi.

“Ngươi bán đan dược gì vậy? Cư nhiên đáng giá như vậy? Hơn một ngàn vạn a.” Mộ Thần không đáp lời, Trang Du cũng không để bụng, vẫn như cũ thiên chân vô tà hỏi.

Lam Nhược Phong có thể đảm bảo chho Trang Du áo cơm không thiếu, lại cam đoan không được Trang Du có thể sinh hoạt tiêu tiền như

nước, nhìn Mộ Thần tùy tay bán một đám đan dược liền kiếm nhiều tiền như vậy, Trang Du nhịn không được mà cực kỳ hâm mộ.

“Chỉ là một ít đan dược phổ thông mà thôi, chẳng qua số lượng nhiều một chút, xin lỗi, ta còn có việc, ta phải đi.” Mộ Thần lạnh lùng nói.

Trang Du nhìn Mộ Thần rời đi, quay đầu, hỏi chưởng quầy: “Nơi này các ngươi thu mua đan dược có giá rất cao sao? Phổ thông đan dược cũng có thể bán tới một ngàn tám trăm vạn?”

Chưởng quầy cười nhìn Trang Du nhưng không nói, phổ thông đan dược? Đây chính là tam cấp đan dược, toàn bộ đều là thượng phẩm, Mộ

Thần nói khiêm tốn như vậy, Trang Du không phải là tưởng thật đi?

… …

Mộ Thần từ Đan Đỉnh Các đi ra, vừa vặn đụng phải Diệp Dung nghênh diện đi tới.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhăn chặt mày, cũng không có cùng Diệp Dung chào hỏi, trực tiếp ly khai.

Đại khái là lần trước Mộ Thần không lưu tình mà cự tuyệt, cho Diệp Dung đả kích không nhỏ, lần này gặp được Mộ Thần, Diệp Dung cũng không có mặt dày mày dạn tiến lên chào hỏi, hai người liền như vậy gặp thoáng qua.

Thấy Mộ Thần đối với mình làm như không thấy, Diệp Dung cắn chặt răng, nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái.

Diệp Dung nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên vài phần ác độc.

Diệp Dung cúi đầu, âm thầm nghĩ: Cho dù Mộ Thần là tuyệt thế thiên tài thì như thế nào, vì Diệp Thạch, hắn vẫn phải bị phụ thân mình giày xéo.

Diệp Dung vừa định rời đi, Trang Du cùng Lam Nhược Phong liền nghênh diện đi tới.

“Một ngàn sáu trăm vạn? Mộ Thần rốt cuộc bán bao nhiêu đan dược a? Sao lại bán được nhiều nguyên thạch như vậy?” Lời Trang Du nói rõ ràng truyền vào trong tai Diệp Dung.

“Không biết! Mộ Thần hẳn là bán không ít đan dược đi.” Lam Nhược Phong cười khan nói.

Diệp Dung nhíu mày, một ngàn sáu trăm vạn?

Mộ Thần tùy tiện bán đan dược, cư nhiên có thể được nhiều nguyên thạch cào tay như vậy, thật sự là…

“Luyện đan dễ kiếm tiền như vậy sao? Dễ kiếm tiền như vậy, Nhược Phong, ngươi cũng luyện một chút đan dược bán đi.” Trang Du nhịn không https://thuviensach.vn

được hỏi.

Lam Nhược Phong cười khan, nói: “Được a!”

Lam Nhược Phong cúi đầu, hắn luyện chế tam cấp đan dược có xác xuất thành công cũng không cao, bởi vậy khấu trừ phí dụng linh thảo, thu lợi cũng không cao, nếu muốn kiếm một lúc hơn một ngàn vạn, xác thực không dễ dàng.

Mộ Thần rốt cuộc thời điểm nào luyện chế đan dược? Hắn rõ ràng bận rộn như vậy.

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong, nhịn không được nhíu mày.

Trang Du cũng không ngốc, nhìn sắc mặt Lam Nhược Phong, liền đoán được Lam Nhược Phong nếu muốn nhờ luyện đan mà kiếm hơn một ngàn vạn nguyên thạch, không phải là một chuyện dễ dàng.

Trang Du cúi đầu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Hắn trước kia luôn cảm thấy điều kiện của Lam Nhược Phong cùng Mộ Thần không sai biệt lắm, thậm chí điều kiện của Lam Nhược Phong còn tốt hơn một chút, dù sao Lam Nhược Phong sinh ra tại Lam gia, thế lực so với Mộ Thần thì lớn hơn rất nhiều.

Chỉ là, Trang Du hiện tại không cho là như vậy, Lam Nhược Phong tại phù chú, minh văn thuật không trên Mộ Thần liền tính, tựa hồ ngay cả

luyện đan cũng không phải đối thủ của người ta, Lam Nhược Phong luôn cảm thấy Mộ Thần ăn nhiều nhai không nổi, nhưng mà, hắn lại ngay cả

luyện đan thuật mà hắn kiêu ngạo, đều bại bởi Mộ Thần.

Trang Du giật mình nhớ tới Mộ Thần lúc ban đầu, khi đó, Mộ Thần không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày đảo quanh hắn, làm người lỗ

https://thuviensach.vn

mãng, Trang Du như thế nào cũng không thông, một người làm thế nào lại biến hóa lớn như vậy đâu, quả thực giống như là hai người vậy.

Tia thất vọng trong con ngươi của Trang Du không thể tránh được đôi mắt Lam Nhược Phong, Lam Nhược Phong trong phút chốc khó chịu giống như bị kim đâm vào tim.

Trang Du cúi đầu, trong lòng không khỏi buồn bực, hắn chỗ nào cũng không kém hơn Diệp Thạch, nhưng mà, nam nhân của Diệp Thạch lại cường hơn so với nam nhân của mình, nhất là nam nhân kia lại là người mà mình trước kia buông tha không cần.

Mộ Dung Diễm đối diện hướng phía hai người đi tới.

“Trang Du, tối nay Diệp Thạch có tổ chức đấu giá hội, ngươi có muốn đi xem không?” Mộ Dung Diễm đi tới hỏi.

“Được a!” Trong con ngươi Trang Du nhịn không được hiện lên ánh sáng, hắn rất có hứng thú với một chiếc phiến mà Diệp Thạch muốn bán đấu giá, chỉ là đấu giá hội là Diệp Thạch làm chủ, Trang Du có chút buồn bực.

Lam Nhược Phong vốn không muốn đi tới đấu giá hội, nhưng mà nếu Trang Du sẽ đi, hắn đương nhiên cũng muốn đi cùng.

Lam Nhược Phong cùng Mộ Dung Diễm liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người ngầm hiểu cười cười trong lòng.

… …

Lực kêu gọi của Phú Nguyên Bảo cũng không tệ lắm, không đến thời gian một ngày, sự tình đấu giá hội liền truyền bá khắp Thánh Tinh học viện mọi người đều biết.

https://thuviensach.vn

Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, bên ngoài đấu giá hội lâm thời dựng lên liền tụ tập không ít người.

Diệp Thạch núp ở phía sau màn, nghe sân khấu phía trước truyền đến âm thanh nhốn nháo, không khỏi hưng phấn, nhiều người càng tốt a! Nhiều người mới có thể đưa ra giá tốt a!

Tạ Đan Yên đứng bên ngoài phòng đấu giá hết nhìn đông tới nhìn tây,

“Nơi này hình như có rất nhiều học trưởng a!”

Trình Uyển Bạch gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hình như có mấy người đều là võ linh, không chỉ như vậy, có rất nhiều lão sư cũng ở nơi này.”

“Bọn người kia sẽ không phải là cùng chúng ta đoạt mấy kiện pháp khí này đi?” Tạ Đan Yên nói thầm.

Trình Uyển Bạch gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta nghĩ, bọn họ hẳn là cùng mục đích với chúng ta.”

“Mấy hỗn đản không biết xấu hổ này.” Tạ Đan Yên nhịn không được nói thầm.

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ cười, thứ tốt, tất nhiên là người người đều muốn.

Tạ Đan Yên lấy ra đơn tuyên truyền nhìn nhìn, nói: “Không biết là Vân Thủy Y trên đây có phải là thật sự xinh đẹp như vậy hay không.”

“Nghe nói là vật phẩm dựa theo thực tế mà tuyên truyền, Vân Thủy Y

này nguyên bản có một huyễn văn khắc sai, sau khi tu bổ chắc chắn rất đẹp.” Trình Uyển Bạch nói.

“Nghe nói, Mộ Thần chẳng những tu bổ huyễn văn, còn tại trên xiêm y này khắc một cái hộ văn, có thể chống đỡ lực công kích của võ sư tam https://thuviensach.vn

tinh, đồng thời còn có một cái tăng văn, có thể đề cao ba thành lực công kích cho võ giả, cũng không biết có phải là muốn lừa tiền hay không.” Tạ

Đan Yên có chút không vui mà nói.

“Ta nghĩ hẳn là sự thật.” Trình Uyển Bạch nói.

Tạ Đan Yên nhìn nơi đây càng ngày càng nhiều người, híp mắt, không vui mà nói: “Minh văn viện viện trưởng cũng tới. Phú Nguyên Bảo mập mạp chết bầm này, tuyên truyền công tác làm tốt như vậy làm gì!”

Nàng vốn đang nghĩ, Diệp Thạch vội vội vàng vàng tổ chức đấu giá hội như vậy, người tới không nhiều hẳn là sẽ bán không nhiều tiền, nàng có lẽ có thể nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi này nọ, giờ phút này nhìn thấy đám người nhốn nháo như vậy, trong lòng không khỏi thất vọng.

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ cười cười, nói: “Diệp Thạch là cái hạng người gì, Phú Nguyên Bảo nếu không có một điểm bản lĩnh, Diệp Thạch sao lại bỏ được tiền mời hắn.”

Tạ Đan Yên gật đầu bất đắc dĩ, nói: “Cũng đúng a!” Muốn Diệp Thạch thần giữ của này cam tâm tình nguyện xuất huyết, cũng không phải là một chuyện đơn giản.

Một thiếu nữ trên người treo đầy các loại trân bảo, nhập vào mi mắt hai người.

“Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng tới.” Tạ Đan Yên nhìn thấy Thang Châu Nhi, sắc mặt không khỏi có chút quỷ dị.

Trình Uyển Bạch có chút thương hại nhìn Tạ Đan Yên, nói: “Nàng hẳn là cũng hướng về phía Vân Thủy Y mà tới.”

Tạ Đan Yên cắn chặt răng, Thang Châu Nhi nhà lớn nghiệp lớn, coi tiền như cát, thích nhất là đồ vật hoa lệ, có nàng ở đây, Tạ Đan Yên nàng https://thuviensach.vn

nghĩ muốn mua Vân Thủy Y, sợ là khó khăn.

“Trang Du đến.” Trình Uyển Bạch sắc mặt đổi đổi nói.

Tạ Đan Yên nghe vậy, hướng phía phương hướng kia nhìn qua, bên người Trang Du có Lam Nhược Phong cùng Mộ Dung Diễm đi theo, thoạt nhìn Trang Du cùng Mộ Dung Diễm trò chuyện với nhau rất vui, Lam Nhược Phong ngược lại có chút bộ dáng bị vắng vẻ.

Rất nhiều đồ vật, đều là bởi vì nhiều người đoạt, cho nên, mới có vẻ

trân quý.

Dựa theo nguyên văn mà nói, chẳng những Diệp Thạch, Tạ Đan Yên sẽ đối với Lam Nhược Phong tình căn thâm sâu, thậm chí còn có vô cùng nhiều những người khác, bọn họ sẽ vì Lam Nhược Phong làm rất nhiều rất nhiều, Lam Nhược Phong thì dưới sự trợ giúp của những người này, hỗn càng ngày càng thuận, càng ngày càng ưu tú.

Nếu Mộ Thần không xuất hiện, biểu hiện của hắn sẽ xa xa không bình thường giống như bây giờ.

Tạ Đan Yên nhìn Lam Nhược Phong, trong con ngươi hiện lên vài phần dị sắc, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy người này, Tạ Đan Yên đã cảm thấy người này mị lực vô cùng, bất quá thời gian lâu dài, loại cảm giác này ngược lại phai nhạt rất nhiều.

“Lam Nhược Phong thậttốt tính a! Trang Du người này cùng người khác mắt đi mày lại, người này cũng không quản.” Trình Uyển Bạch nhịn không được nói.

Tạ Đan Yên nhún vai, nói: “Sợ là muốn quản cũng quản không nổi.”

Trình Uyển Bạch gật gật đầu, nói: “Nói không sai.”

https://thuviensach.vn

“Sao lại có nhiều người như vậy?” Hạ Thanh Nghiên hơi có chút không vui mà nói.

“Phú Nguyên Bảo tên kia, vẫn có chút bản lĩnh.” Hạ Thanh Lệ tràn đầy tán thưởng.

Hạ Thanh Nghiên bĩu môi, nói: “Bản lĩnh? Hừ, cả ngày đi vòng vòng, cũng không biết tu luyện, liền tính thật sự cho hắn kiếm gia tài bạc triệu, cũng là kiếp mệnh bị đánh.”

Hạ Thanh Lệ: “…”

“Diệp Thạch hỗn đản này, hỏi hắn hai trăm vạn nguyên thạch một kiện, đem tất cảpháp khí đều mua, người này lại còn không nguyện ý.” Hạ

Thanh Nghiên buồn bực hờn dỗi nói.

Hạ Thanh Lệ híp mắt, pháp khí phổ thông có minh văn, không sai biệt lắm hai trăm vạn nguyên thạch một kiện.

Nhưng mà, đám pháp khí này lại không giống, đám pháp khí này là khắc sai, sau lại tu bổ tốt, trừ bỏ giá trị thực dụng, giá trị nghiên cứu cũng rất cao.

Bài trừ giá trị thực dụng cùng giá trị nghiên cứu của pháp khí không nói đến, hướng về phía đám pháp khí này xuất từ tay Mộ Thần, mấy thứ

này giá cả liền sẽ không thấp, Mộ Thần hiện tại chính là thần tượng trong cảm nhận của một đám đệ tử, Thánh Tinh học viện thiên tài nhiều, thổ hào cũng nhiều.

Hạ Thanh Lệ nhìn Thang Châu Nhi người đầy châu báu, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, “Tỷ tỷ, chúng ta muốn cùng nhóm người này đoạt đám pháp khí, tựa hồ không có khả năng a!”

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên nhịn không được mà nghiến răng, không cam lòng mà nói: “Hiệu trưởng lão gia hỏa kia, chỉ cấp một điểm dự toán như vậy, làm thế nào mà đủ dùng?”

Hạ Thanh Lệ thầm chấp nhận gật gật đầu.

“Người thật không ít a!” Lâu Nhược Y nhịn không được nói.

Tràng người hỗn tạp, nhưng mà ở đây đã mơ hồ phân chia thành hai phái, một phái là bình dân đệ tử, một phái là quý tộc đệ tử.

Diệp Dung nhìn quý tộc đệ tử ở giữa sân ăn mặc xa hoa, khóe miệng hơi hơi câu lên, chờ phụ thân lấy được sáu ngàn vạn nguyên thạch kia, mình cũng có thể hảo hảo xa xỉ một phen.

Diệp Thạch đang âm thầm nhìn đám người ngoài kia, nhìn thấy Diệp Dung trong đám người, sắc mặt Diệp Thạch nhất thời đổi đổi.

“Diệp đồng học, ngươi làm sao vậy?” Phú Nguyên Bảo là người làm ăn, hiểu nhất là quan sát sắc mặt, sắc mặt Diệp Thạch biến hóa, Phú Nguyên Bảo liền phát hiện.

Diệp Thạch thu hồi ánh mắt, nói: “Không có gì.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

118. Chương 118: BuổI Bán Đấu Giá Chấm Dứt

Người bên ngoài càng ngày càng nhiều, càng tới gần vị trí đấu giá, người vây quanh chật như nêm cối.

“Thời gian không kém lắm.” Diệp Thạch có chút không thể chờ đợi được, chà xát tay nói.

Diệp Thạch đã tham gia qua rất nhiều buổi đấu giá, tự mình làm hội đấu giá lại là lần đầu tiên, thấy pháp khí được Mộ Thần chữa trị đưa tới nhiều người như vậy, Diệp Thạch không khỏi cảm thấy tự hào.

Phú Nguyên Bảo gật gật đầu, nóng lòng nói: “Đúng vậy, ta đi chuẩn bị

một chút, lát liền lên đài.”

Diệp Thạch nhìn Phú Nguyên Bảo, có chút chần chờ mà nói: “Ngươi nói coi, ta khôngphải hẳn là nên tiêu tiền thỉnh mộtvị mỹ nữ đến chủ trì?”

Phú Nguyên Bảo nhíu mày, việc thỉnh một mỹ nữ chủ trì này hắn đề

nghị qua, nhưng mà lại bị Diệp Thạch không lưu tình mà phủ quyết.

Phú Nguyên Bảo nhíu mày, nói: “Ngươi không phải là luyến tiếc nguyên thạch sao?” Cái tên Diệp Thạch vắt cổ chày ra nước này cư nhiên cũng có lúc nghĩ thông suốt.

“Đúngvậy, ta có chút luyến tiếc nguyên thạch.” Diệp Thạch có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu.

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo khẽ thở dài, nói: “Ngươi hiện tại nghĩ thông suốt, cũng đã không còn kịp rồi, đấu giá hội liền lập tức bắt đầu, được rồi, ngươi yên tâm, mị lực của bổn thiếu gia sẽ không kém hơn mỹ nữ.” Phú Nguyên Bảo tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực.

Phú Nguyên Bảo âm thầm nghĩ: Kiếm tiền không dễ dàng a! Gặp được Diệp Thạch là loại khách hàng keo kiệt này, hắn cũng chỉ phải hảo hảo chịu khổ cực một chút.

“Mị lực của ngươi không kém hơn mỹ nữ?” Diệp Thạch đầy hoài nghi nhìn Phú Nguyên Bảo.

Phú Nguyên Bảo nhìn vẻ mặt đầy xoi mói của Diệp Thạch, sắc mặt cứng ngắc một chút, Diệp Thạch người này có cần phải khinh người như

vậy không? Rất nhiều mỹ nữ đều thích hắn châu tròn ngọc sáng như vậy, tuy rằng đến nay vẫn chưa có người hướng hắn thổ lộ, nhưng mà như vậy nhất định là bởi vì những mỹ nữ đó đều rất thẹn thùng.

“Diệp đồng học, ta đi lên phía trước.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Được.”

… …

Phú Nguyên Bảo sải bước đi lên đài, ở trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới.

Khi Phú Nguyên Bảo lên đài, ánh mắt mọi người liền tập trung đến hắn, cảm nhận được mọi người đang nhìn chăm chú, tâm hư vinh của Phú Nguyên Bảo nhanh chóng dâng lên.

“Các vị đạo sư, các vị đồng học, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, cảm tạ mọi ngườicho dù đang trăm công nghìn việccũng bớt thời giantới đây https://thuviensach.vn

tham gia đấu giá hội lần này của chúng ta, bây giờ ta tuyên bố, hội đấu giá chính thức bắt đầu.”

“Đệ nhất kiện thương phẩm bán đấu giá là, Vân thủy y.”

Phú Nguyên Bảo vừa dứt lời, một kiện pháp y tràn đầy màu sắc, xinh đẹp tuyệt luân liền xuất hiện ở trên đài.

“Mọi người nhìn xem, đây là pháp y xinh đẹp cỡ nào, các vị học tỷ, học muội, mặc vào kiện pháp y này, mị lực của các ngươi ít nhất có thể

tăng lênba thành.”

Khi Vân thủy y xuất hiện trên sân khấu, ánh mắt của rất nhiều nữ tu dưới đài liền trở nên hung tàn lên.

Phú Nguyên Bảo giơ tay lên, một đạo công kích dừng ở phía trên kiện pháp y, trên kiện pháp y bỗng dưng sáng lên một trận kim quang, kim quang hiện ra một cái đồ án xinh đẹp, “Mọi người đã nhìn thấy chưa? Đúng vậy các ngươi không có nhìn lầm, kiện pháp y này có thể hấp thu công kích.”

Ánh mắt của một đám nữ tu càng thêm nóng lên, quần áo xinh đẹp đối với nữ tu là hấp dẫn chí mạng, mà quần áo vừa xinh đẹp lại có lực phòng hộ, đủ để cho nữ tu bình thường tính toán chi li cũng không để ý đến giá tiền.

“Cuối cùng, nói cho mọi người một cái tin tốt, người mua được kiệnVân thủy y này, sẽ được tặng một tờ tam cấp Viêm Hỏa Phù, không sai, các ngươi không có nghe nhầm, Viêm Hỏa Phù kiểu mới, vận khí tốt mà nói, có thể từ trong Viêm Hỏa Phù luyện hóa ra thái dương tinh hỏa.” Phú Nguyên Bảo biểu tình mơ mộng giơ nắm tay nói.

“Bán đấu giá bắt đầu, Vân thủy y, giá khởi điểm là một trăm vạn.”

https://thuviensach.vn

“Một trăm năm mươi vạn.”

“Hai trăm vạn.”

“Hai trăm ba mươi vạn.”

… …

“Bốn trăm vạn.” Thang Châu Nhi hô to một tiếng.

Rất nhiều thời điểm, chờ mọi người chậm rãi đem giá cả nâng lên, còn không bằng trực tiếp báo ra một cái giá cao, đem mọi người dọa trụ mới có lợi.

Thực đáng tiếc, Thánh Tinh học viện tàng long ngọa hổ, Thang Châu Nhi báo giá, dọa trụ đại bộ phận người, nhưng cũng có người không bị dọa trụ.

“Bốn trăm năm mươi vạn.” Lại một vị đệ tử hô.

“Bốn trăm tám mươi vạn.”

… …

Hạ Thanh Nghiên nhìn mọi người đang điên cuồng hét giá giữa sân, cắn chặt răng, “Đám người này đều điên rồi sao?”

Hạ Thanh Lệ bất đắc dĩ thở dài, thổ hào trong Thánh Tinh học viện rất nhiều, nàng làm viện trưởng lại không có bao nhiêu trong túi, có đôi khi ngẫm lại thật sự cảm thấy rất đả thương người a!

Cuối cùng Vân thủy y bị một nam đệ tử lấy giá sáu trăm năm mươi vạn mua đi.

https://thuviensach.vn

Một đám nữ đệ tử hung tợn nhìn Khương Thành, nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, Khương Thành đã sớm bị thiên đao vạn quả.

Hạ Thanh Nghiên nhíu mày, không cam lòng mà nói: “Không nghĩ tới nha, người muađược thứ này không phải là một mỹ nữ, mà là một tiểu bạch kiểm.”

Gia tộc của Khương Thành là khu đấu giá Tế Nguyệt, nói là một ngày vào một ngàn vạn cũng không đủ.

Khương Thành là Khương gia thái tử, tiền bên người tất nhiên sẽ

không thấp.

“Nghe nói, tên kia gần đây đang theo đuổi Cửu công chúa, nghĩ một chút là biết, tên kia mua kiện pháp y này, nhất định là muốn đưa cho Cửu công chúa.” Hạ Thanh Lệ nói.

Kiện thương phẩm thứ nhất, lấy giá sáu trăm năm mươi vạn thành giao, xác thực là một mở đầu tốt.

Kiện thượng phẩm thứ hai rất nhanh bị đem ra, là một cây búa lớn.

Nữ đệ tử đối với thứ này không có hứng thú, một ít nam đệ tử hình thể

cường tráng khi nhìn thấy búa lớn, lại giống như thấy được người yêu của mình, giống như bị chặt cổ gà ngao ngao kêu lên.

Một hồi cạnh tranh búa lớn này không kịch liệt bằng Vân thủy y, hai trăm tám mươi vạn liền thành giao.

Kỳ thật, luận giá trị của bản thân búa lớn, cũng không kém hơn bao nhiêu so với Vân thủy y, chỉ là Vân thủy y có bộ dạng xinh đẹp, mà nữ hài tử lại luôn thích đồ vật xinh đẹp.

https://thuviensach.vn

Đấu giá hội tiến hành không ngừng, cuối cùng tất cả thương phẩm đều đã bán đấu giá xong, thu được bốn ngàn ba trăm hai mươi tám vạn.

Đấu giá hội chấm dứt hồi lâu, biển người mới chậm rãi tán đi.

Trang Du yêu thích không buông thưởng thức Ngọc cốt phiến trên tay, nhìn Mộ Dung Diễm, hỏi: “Thất hoàng tử, thứ này thật sự tặng cho ta sao?”

Mộ Dung Diễm cười cười, nói: “Tất nhiên rồi.”

“Thật sự là rất cảm tạ ngươi.” Trang Du chân thành nhìn Mộ Dung Diễm nói.

“Bảo kiếm tặng anh hùng, Trang Du ngươi vừa vặn xứng với chiết phiến này.” Mộ Dung Diễm cười cười nói.

Trang Du nghe được lời Mộ Dung Diễm nói, cúi đầu, đầy ngượng ngùng cười cười, chiết phiến này tốn của Mộ Dung Diễm bốn trăm tám mươi vạn nguyên thạch, bắt người tay ngắn, Trang Du nhịn không được nhiều hơn vài phần hảo cảm với Mộ Dung Diễm.

Lam Nhược Phong nhìn Trang Du cùng Mộ Dung Diễm hỗ động nhau, biểu tình trên mặt vô cùng cứng ngắc.

… …

“Người có tiền thật nhiều a!” Dọc theo đường về, Lâu Nhược Y không kìm lòng nổi mà cảm khái.

Hết thảy chuyện vừa mới gặp được trong đấu giá hội, làm cho Lâu Nhược Y không khỏi cảm giác như mộng như ảo.

“Đúng vậy!” Mễ Tuyết đã nhịn không được phải mở to mắt nhìn, tuy rằng đã sớm biết có không ít đệ tử phú gia trong học viện, nhưng là, rất nhiều người có tiền đều điệu thấp, ngày thường giấu núi giấu sông, nhìn https://thuviensach.vn

cũng đoán không ra là người rộng rãi bao nhiêu, nhưng mà hôm nay tất cả

đều bộc lộ ra.

Diệp Dung đi theo phía sau mấy người này, nhớ tới tình huống những con cháu quý tộc đó tranh giá, đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Đó là hào hùng vạn trượng cỡ nào, quả nhiên là không đem nguyên thạch thành nguyên thạch mà xài, nếu nàng cũng có thể trở thành một người trong những người này, thật là chuyện tốt biết bao a!

“Người đem sáu trăm năm mươi vạn mua xuốngVân thủy y kia là một cái nam nhân, hắn không có nghiệndị trang gì gì đi?” Bách Nhạc ghen tị

nói.

Lâu Nhược Y xuy xuy nở nụ cười, “Đó là thiếu giacủa khu đấu giá Tế

Nguyệt, không có nghiện dị trang, hình như là hắn đang theo đuổi Bát công chúa, mua để tặng người đi.”

“Bát công chúa thật sự là có mệnh tốt a!” Bách Nhạc nhịn không được nói.

“Thất hoàng tử mua xuống Ngọc cốt phiến, hình như là đưa cho Trang Du.” Mễ Tuyết nói.

Bách Nhạc nhíu mày, nói: “Trang Du người này, đã có Lam Nhược Phong còn không thỏa mãn, bây giờ còn dụ dỗ Thất hoàng tử.”

“Hắn cũng không chỉ với hai người kia, nam đệ tử tân sinh tương đối ưu tú trong học viện tựa hồ cũng có hảo cảm với Trang Du, hắn quả thực muốn một lưới bắt hết, ngay cảmột miếngcũng không lưu lại cho chúng ta a!” Lâu Nhược Y bất đắc dĩ nghiến răng nói.

Bách Nhạc bĩu môi, nói: “Nghe nói, Trang Du có ý với Mộ Thần.”

https://thuviensach.vn

“Trang Du người này, cũng không sợ ăn nhiều nghẹn, đã có nhiều người như vậy còn mơ ước Mộ Thần, lại nói tiếp, người khác đối với Trang Du vô hướng mà bất lợi, nhưng mà Mộ Thần tựa hồ rất chướng mắt hắn a.”

Lâu Nhược Y vui sướng khi người gặp họa mà nói.

… …

Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, thở ra một hơi, cộng thêm đấu giá hội hôm nay thu được, trong thẻ nguyên thạch của hắn đã có hơn sáu ngàn vạn.

Phú Nguyên Bảo lấy được thù lao hơn ba mươi vạn, cũng coi như phát một bút tiểu tài, cũng rất vui vẻ.

“Diệp đồng học, lần sau còn có chuyện như vậy, nhớ rõ phải tìm ta a.”

Phú Nguyên Bảo nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật gật đầu, vui vẻ lên tiếng, “Được.”

Phú Nguyên Bảo nhìn phản ứng của Diệp Thạch, sửng sốt một chút, lần này Diệp Thạch cư nhiên không có nói lời lạnh nhạt với hắn, điều này không khỏi làm Phú Nguyên Bảo có chút thụ sủng nhược kinh.

Bởi vì đã thu đủ sáu ngàn vạn nguyên thạch, tâm tình Diệp Thạch xác thực không tồi, ngay cả nhìn Phú Nguyên Bảo cũng thuận mắt vài phần.

Tuy rằng Diệp Thạch đã nói rất khinh thường đồ vật của sinh phụ, nhưng mà trên thực tế, trong lòng Diệp Thạch rất là coi trọng vật kia.

Không có một người nào làm nhi tử mà không khát vọng phụ thân yêu thương, huống chi Diệp Thạch từ nhỏ đã bị “Phụ thân” vắng vẻ, đối với tình thương của cha càng khát cầu.

… …

https://thuviensach.vn

Chỗ ở của Diệp Tầm.

Uông Lệ lấy tay rờ lên bộ quần áo xinh đẹp, vui mừng nói: “Dung nhi gởi thư, nàng nói, Diệp Thạch tổ chức một buổi đấu giá hội gì đó, thu vào hơn bốn ngàn vạn nguyên thạch, hẳn là sáu ngàn vạn nguyên thạch sẽ tới tay.”

Diệp Tầm sửng sốt một chút, tràn đầy ghen tị, nói: “Làm một buổi đấu giá hội liền có hơn bốn ngàn vạn.”

Hắn bán đi công pháp gia truyền, cũng chỉ được hơn một trăm vạn.

Lúc vừa bán xong công pháp gia truyền, kỳ thật Diệp Tầm rất bất an, nhưng mà tại Hoàng đô sống một ngày, loại bất an này bị Diệp Tầm vứt đến chín tầng mây.

Uông Lệ gật gật đầu, cảm thán: “Đúng vậy!”

Sau khi bán công pháp gia truyền, trong tay Diệp Tầm dư dả hơn rất nhiều.

Có nguyên thạch, Diệp Tầm sống thập phần tiêu sái, nghĩ tới lập tức sẽ

có sáu ngàn vạn nguyên thạch vào tay, Diệp Tầm xài nguyên thạch cũng không còn tiết chế.

“Vận khí của tiểu bạch nhãn lang này thật tốt.” Diệp Tầm nhịn không được nói.

“Quyển sách kia thế nào?” Uông Lệ hỏi.

Diệp Tầm lắc lắc đầu, nói: “Ta đã đi tìm hai người nhìn thử, vẫn không có người nào xem hiểu, chỉ toàn là chữ như gà bới a!”

Uông Lệ nhíu mày, nói: “Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà, sách kia xé đều xé không rách.”

https://thuviensach.vn

Tuy rằng cực độ muốn sáu ngàn vạn nguyên thạch kia, nhưng mà, quyển sách này Uông Lệ một chút cũng không muốn giao cho Diệp Thạch, thứ này tuyệt đối là vật vô giá, tuy rằng nàng cũng không rõ, sách kia đến tột cùng viết những thứ gì, nhưng mà, Uông Lệ chính là có loại trực giác này, có lẽ đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân.

Diệp Tầm cau mày, hắn cũng có chút chần chờ, sách kia thoạt nhìn rách rưới, nhưng mà, cũng không biết là dùng loại gỗ gì chế thành, xé không rách liền tính, còn nước lửa bất xâm, thấy thế nào cũng không phải đồ vật tầm thường, sáu ngàn vạn nguyên thạch, tựa hồ có chút thiệt thòi a!

Rất nhiều đồ vật, lúc nó ở bên người lại cảm thấy không có cần, nhưng mà, nghĩ tới phải đưa cho người khác, liền sẽ cảm thấy không muốn, Diệp Tầm giờ phút này chính là có loại tâm tình này.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

119. Chương 119: Công Phu Sư Tử Ngoạm

Đấu giá hội chấm dứt, Diệp Thạch vội vội vàng vàng tìm Mộ Thần tranh công.

“Đã đủ sáu ngàn vạn?” Mộ Thần ngoài ý muốn hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch hưng phấn gật gật đầu, “Đúng vậy! Mười kiện pháp khí kia đã bán ra, bán đấu giá được hơn bốn ngàn vạn.”

Thánh Tinh học viện có rất nhiều đệ tử phú gia, những tân sinh đó lại thích phân bì, đặt ở bên ngoài, những kiện pháp khí đó căn bản bán không được giá cao như thế.

“Vân thủy y cư nhiên bán ra được hơn sáu trăm vạn?” Mộ Thần nhìn giá cả thành giao trên giấy, nhịn không được nhướng mày hỏi.

Trong tất cả vật phẩm bán đấu giá, Vân thủy y kỳ thật không phải là tốt nhất, nhưng mà giá của thứ này ngoài ý muốn mà rất cao.

Diệp Thạch gật đầu, buồn cười nói: “Thứ này bị một tên tiểu bạch kiểm chụp đi rồi, ngươi không thấy được ánh mắt lúc ấy của một đám nữ

đệ tử nhìn hắn đâu, như lang như hổ, hận không thể xéhắn ra, nghe nói, tên kia mua thứ này là đưa cho Bát công chúa.”

Mộ Thần mỉm cười, thầm nghĩ: Vị nhân huynh này lá gan đủ lớn a!

Dám cùng những nữ đệ tử như lang như hổ đó đoạt đồ vật, hẳn là thiếu đòn https://thuviensach.vn

đi.

“Cư nhiên thuđược nhiều nguyên thạch như vậy, Thạch Đầu ngươi thật giỏi.” Mộ Thần đầy tán thưởng khen ngợi Diệp Thạch.

Diệp Thạch được Mộ Thần khen, đỏ mặt nói: “Làm gì có? Là nhờ

ngươi chữa trị pháp khí lợi hại.”

Mộ Thần không để bụng mà cười cười.

“Đây là cái gì vậy?” Diệp Thạch nhìn quyển trục màu vàng trên bàn, tò mò hỏi.

“Đây là khế ước chi thư, thời điểm đại sinh ý các đại gia tộc sẽ ký kết khế ước, thường xuyên sẽ dùng đến cái này, nếu không theo khế ước làm việc, liền sẽ bị khế ước thư phản phệ.” Mộ Thần kiên nhẫn giải thích cho Diệp Thạch.

Trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên vài phần ấm áp, hắn vẫn luôn lo lắng Diệp Tầm lừa hắn, có thứ này sẽ không cần bị lừa, Mộ Thần thật sự là thông minh a.

“Thứ này giá bao nhiêu nguyên thạch?!” Diệp Thạch nghiêng đầu, tùy ý hỏi.

“Năm mươi vạn.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch nghe thấy Mộ Thần báo giá, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, “Năm mươi vạn?Sao lại mắc như vậy?”

“Không coi là mắc, đây chỉ là quyển trục khế ước cấp thấp nhất, còn có cấp bậc càng tốt, tốt hơn một chút có giá hai trăm vạn, thậm chí còn có năm trăm vạn.” Mộ Thần ôm hai tay, lười biếng nằm trên xích đu nói.

https://thuviensach.vn

Thực lực Diệp Tầm không cao, kiến thức cũng không nhiều, dùng quyển trục khế ước cấp thấp nhất hẳn là có thể dọa trụ hắn.

Diệp Thạch nhìn quyển trục, ủ rũ nói: “Hy vọng Diệp Tầm không dối trá như vậy.”

Mộ Thần cười lạnh một chút, đôi mắt có chút băng hàn nhìn về Diệp Thạch, “Thạch Đầu, vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác trên sự nhân từ của người khác, đây là chuyện rất không sáng suốt!”

Diệp Thạch mím môi nhìn Mộ Thần, trong con ngươi hiện lên vài phần mê mang.

… …

Ngày nghỉ rất nhanh liền tới.

Diệp Thạch cùng Mộ Thần sớm đã chuẩn bị tốt rời đi học viện, nhưng mà, có người so với bọn hắn còn sớm hơn.

“Diệp Dung, ngươi sao lại ở chỗ này?” Nhìn thấy Diệp Dung, Diệp Thạch có chút không được tự nhiên.

“Chờ các ngươi!” Diệp Dung nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch có đôi có cặp, trong con ngươi hiện lên một đạo ám quang.

Nhìn nụ cười lạnh như băng trên mặt Diệp Dung, Diệp Thạch giật mình nhớ tới những ngày khi còn bé bị Diệp Dung nhằm vào, có chút khó chịu mà nói: “Ngươi hẳn là biết Diệp Tầm ở nơi nào, dẫn đường đi, cầm lại đồ vật thuộc về cha ta, về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Diệp Dung cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi thật đúng là vong ân phụ

nghĩa, phụ thân nuôi ngươi bao nhiêu năm, biết phụ thân không phải là thân https://thuviensach.vn

sinh phụ thân của ngươi rồi thì liền trở mặt.”

Diệp Thạch lạnh mặt, âm trầm nói: “Diệp Dung, ngươi nói như vậy, là muốn lấy đạođức trói ta lại sao? Mọi người đối đãi với ta như thế nào, ta không quan tâm!” Dù sao, vô luận người khác đối đãi mình như thế nào, Mộ Thần đều đứng ở bên cạnh mình.

Mộ Thần ôm hai tay, chán chết nói: “Đi thôi, đừng nhiều lời, đi nhanh đi, chúng ta vẫn là sớm một chút đem sự tình chấm dứt.”

Diệp Dung nhìn Mộ Thần, không cam lòng cắn chặt răng, đi phía trước dẫn đường.

Thời điểm Diệp Thạch nhìn thấy Diệp Tầm, ở trong lòng nhịn không được ném cái xem thường.

Diệp Dung lúc trước trong học viện nói, Diệp Tầm khốn cùng, màn trời chiếu đất, nói Diệp Tầm tới mức giống như quả thực sống không nổi nữa, Diệp Thạch còn tưởng Diệp Tầm hiện tại sống có bao nhiêu thảm.

Chỉ là kết quả lại khác, Diệp Tầm mặt mày hồng hào xuất hiện trước mặt hắn, thân thể còn giống như béo thêm một vòng.

Thân thể Diệp Tầm có chút phù phiếm, trên người mang theo một cỗ

mùi son phấn, hẳn là lêu lổng không ít trong lầu xanh.

Diệp Thạch nhăn nhăn mày, trong lòng hiện lên vài phần giận dữ.

Diệp Tầm rõ ràng sống tốt như vậy, trong học viện lại có người nhiều dưới sự khuyến khích của Diệp Dung, không phân tốt xấu chỉ trích hắn vong ân phụ nghĩa, hại “phụ thân” của mình ngay cả cái chỗ ở đều không có.

https://thuviensach.vn

“Ngươi đã đến rồi?” Diệp Tầm nhìn thấy Diệp Thạch, đầy xoi mói mà nói.

Diệp Thạch gật đầu, lành lạnh trả lời: “Đúng vậy!”

Diệp Tầm nhìn Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên nồng đậm ghen tị, hắn hơn bốn mươi tuổi mới là một võ sư cửu tinh, sợ là, trở thành võ linh sẽ là cực hạn.

Diệp Thạch đâu, tiểu tử này mới bất quá mười bốn tuổi, đã là bát tinh võ sư, qua không được bao lâu là có thể bắt kịp hắn.

“Thẻ nguyên thạch mang tới chưa?” Diệp Tầm vội vàng hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Mang tới rồi, sáu ngàn vạn, một phân cũng không thiếu, đồ vật của cha ta đâu?”

“Ngươi gấp cái gì? Nhìn thấy thẻ nguyên thạch rồi thì ta tất nhiên sẽ

đưa cho ngươi.” Diệp Tầm định liệu trước mà nói.

“Thẻ nguyên thạch ở trong này.” Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra thẻ nguyên thạch.

Nhìn thấy nhẫn không gian trên tay Diệp Thạch, trong con ngươi hiện lên vài phần tham lam, nghe Diệp Dung nói, cái nhẫn không gian này của Diệp Thạch lớn hơn một gian phòng đâu.

Hắn đã sớm muốn có một cái nhẫn không gian lớn, chỉ là vẫn luôn luyến tiếc mua, lần này lấy được nguyên thạch, muốn mua cái gì cũng không cần sầu lo.

Uông Lệ nhìn thấy thẻ nguyên thạch trên tay Diệp Thạch thì kích động nhào qua.

https://thuviensach.vn

Tay Mộ Thần hơi hơi vung lên, thẻ nguyên thạch trên tay Diệp Thạch liền dừng trên tay Mộ Thần.

“Vị phu nhân này, ngươi làm như vậy tựa hồ không quá thích hợp đi, đã là giao dịch thì tất nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng.” Mộ

Thần lạnh lùng nói.

Uông Lệ sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia mỉm cười quyến rũ, thong dong nói: “Phải phải phải, Mộ thiếu, ngươi nói đúng.”

“Đồ vật ở trong này.” Uông Lệ lấy ra một quyển sách, hướng phía Diệp Thạch giơ giơ lên.

Diệp Thạch phác qua, một phen đem sách đoạt tới trên tay.

Uông Lệ muốn đoạt đồ vật trong tay Diệp Thạch thì rất khó khăn, Diệp Thạch muốn từ trong tay Uông Lệ đoạt đồ vật, lại rất đơn giản.

Diệp Dung thấy một màn như vậy, nhất thời nóng nảy, “Diệp Thạch, ngươi muốn gì? Vừa nãy đã nói rồi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi muốn bội ước sao?”

So sánh với Diệp Dung đang hấp tấp nóng nẩy, Uông Lệ ngược lại không chút hoang mang, “Sáchở trong tay ngươi rồi, thẻ nguyên thạch đâu?”

Mộ Thần nhìn quyển sách trong tay Diệp Thạch, híp mắt nói: “Không phải là quyển này, Diệp Thạch, đem quyển sách này trả lại chohọ.”

Diệp Thạch sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, chỉ thoáng do dự một chút, nhưng cũng rất nghe lời đem sách trên tay vứt lại cho Uông Lệ.

https://thuviensach.vn

Uông Lệ thấy Diệp Thạch đem sách trả lại, sắc mặt nhất thời xanh một trận.

Diệp Dung không biết chân tướng, mạc danh kỳ diệu nhìn một màn này.

Diệp Thạch hướng phía Mộ Thần nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi:

“Ngươi xác định không phải là quyển kia?”

“Quyển sách kia là đồ mới, không có khả năng là thật.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch cắn răng, gật đầu, hắn rốt cuộc vẫn là quá tin tưởng, Diệp Tầm quả nhiên là không muốn đem đồ vật của phụ thân cho mình.

… …

Song phương hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Diệp Thạch hung dữ nhìn Diệp Tầm.

Bởi vì đã lấy hàng giả ra cho nên Diệp Tầm có chút chột dạ, nhưng mà bị Diệp Thạch mà hắn luôn luôn nhìn không vào mắt hung tợn nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Tầm lại bình tĩnh.

“Ngươi tưởng tay không bắt lang sao?” Diệp Thạch siết chặt tay, vẻ

mặt tức giận.

Diệp Tầm không cho là đúng, nói: “Chỉ là đùa một chút mà thôi, hơn nữa, thực lực các ngươi rất mạnh, ai biết các ngươi sẽ không nói không giữ

lời đâu.”

Diệp Thạch đen mặt, Diệp Tầm này cư nhiên có mặt mũi làm ác nhân cáo trạng trước.

https://thuviensach.vn

Diệp Tầm híp mắt, hắn tối hôm qua suy nghĩ lại, vẫn là cảm thấy không nên đem đồ vật đưa cho Diệp Thạch.

Thứ nhất, sách này hơn phân nửa là vật vô giá, chỉ là hắn còn chưa có tìm được biện pháp xem hiểu nó, thứ hai, sáu ngàn vạn mặc dù nhiều, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xài hết, theo tính tình kia của Diệp Thạch, hắn nếu đem hàng thật cho hắn, về sau còn muốn hướng Diệp Thạch đòi tiền là không thể nào.

“Đủ, ký khế ước đi.” Mộ Thần lấy ra quyển trục khế ước nói.

Diệp Tầm nhìn thấy đồ vật Mộ Thần lấy ra, trong con ngươi hiện lên vài phần lạnh lẽo, “Mộ Thần, ngươi có ý gì?”

Mộ Thần híp mắt, nói: “Không có ý gì, ngươi tinkhông được chúng ta, chúng ta cũng không tin được ngươi, ký kết khế ước là thích hợp nhất, đây là khế ước chi thư, đều có lực trói lạiđối với song phương, không theo khế

ước làm thì sẽ bị khế ước phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, như thế, các ngươi hẳn là yên tâm đi.”

Diệp Tầm sắc mặt đổi đổi, hắn đã sớm đoán được gạt được gia hỏa Diệp Thạch, nhưng không thể gạt được Mộ Thần, bất quá, Mộ Thần người này rất không có tín nhiệm đối với hắn, cư nhiên còn chuẩn bị quyển trục khế ước.

“Có thể! Bất quá giá cả không phải là sáu ngàn vạn nữa, mà là một trăm triệu!” Diệp Tầm đầu tiên là nhăn nhăn mày, sau đó như định liệu trước mà cười.

“Ngươi nằm mơ!” Diệp Thạch nóng nảy nói.

“Một trăm triệu?Khẩu vị thật tốt.” Mộ Thần vung tay áo, đem Diệp Tầm đánh bay ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Diệp Tầm tuy rằng cùng Mộ Thần đều là cửu tinh võ sư, nhưng mà thực lực của hắn là dựa vào tài nguyên ngạnh đề lên, xa xa không bằng Mộ

Thần có được dị hỏa, lại say mê luyện thể.

Mộ Thần đột nhiên ra tay, Diệp Tầm lại không có phòng bị, không hề

có lực chống đỡ.

Không đợi Diệp Tầm phục hồi lại tinh thần, Mộ Thần quay đầu chính là một chuỗi phù chú hạ xuống.

Diệp Tầm bị một chuỗi phù chú làm đầu óc tán loạn, khí huyết bốc lên.

“Mộ Thần, ngươi muốn làm gì?” Uông Lệ nhìn tình trạng của Diệp Tầm, kêu lên một tiếng sợ hãi.

Diệp Dung trợn mắt há mồm nhìn một màn này, muốn tiến lên ngăn cản, rồi lại không dám.

Mộ Thần nhếch miệng, cười lạnh một tiếng: “Cho thể diện lại không cần, thật là một tên lòng tham vô đáy.”

Sắc mặt Uông Lệ nhất thời xanh méc.

“Cho các ngươi mặt mũi, các ngươi còn thật nghĩ mình có bao nhiêu lợi thế sao.” Mộ Thần cười lạnh, nói: “Giết các ngươi, lạihảo hảo tra xétnơi ở của các ngươi, ta không tin tìm không ra đồ vật.”

“Ngươi nằm mơ đi, chúng ta mà chết, ngươi đừng mơ biết được đồ vật ở đâu.” Trên mặt Uông Lệ hiện lên một tia kinh hoảng, nhưng là rất nhanh lại trở nên hung lệ.

Uông Lệ tuy rằng hung ác, nhưng thấy thế nào đều có bộ dáng ngoài mạnh trong yếu.

https://thuviensach.vn

“Có lẽ đi?” Mộ Thần một cước dẫm tại trên bụng Diệp Tầm, Diệp Tầm lập tức phát ra một tiếng kêu giết heo thảm thiết.

Mộ Thần thu hồi chân, Diệp Dung nhìn thấy da thịt trên bụng Diệp Tầm bị đốt trọi một khối lớn.

Diệp Dung tràn đầy không thể tin mà nhìn Mộ Thần, nàng vẫn cảm thấy Diệp Thạch hung ác, trên thực tế, so với Mộ Thần, Diệp Thạch quả

thực cực kỳ ôn nhu.

“Ta tìm không thấy, có lẽ, các ngươi sẽ nguyện ý nói cho ta biết a?”

Mộ Thần thản nhiên cười cười, một cước đá lên trên lưng Diệp Tầm, làm cho Diệp Tầm lại phát ra một tiếng hét thảm.

Trong con ngươi Mộ Thần hiện lên vài phần ý cười, giống như nghe Diệp Tầm kêu thảm thiết là một chuyện rất có ý tứ.

Diệp Thạch nhìn chằm chằm Mộ Thần, cảm thấy Mộ Thần như vậy có chút xa lạ, bất quá lại càng thêm chân thật.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

120. Chương 120: Trả Giá

“Mộ Thần, ngươi muốn gì, tại Hoàng đô giết người là phạm pháp.”

Diệp Dung trừng Mộ Thần nói.

Diệp Dung nhìn qua cả vú lấp miệng em, nhưng mà hai chân không ngừng phát run đã bại lộ ra sự khẩn trương của nàng.

Mộ Thần không để bụng cười cười, nói: “Yên tâm, điểm đúng mực ấy ta vẫn phải có, hắn không chết được, mà… cho dù chết, thì thế nào?” Dùng nhiều nguyên thạch một chút, tất cả sẽ được bãi bình, ai sẽ vì một tên võ sư

bình thường mà đắc tội với đệ tử võ vương? Nếu không phải là Diệp Tầm đang đeo cái danh phụ thân của Diệp Thạch, hắn căn bản không cần bó tay bó chân như vậy.

Diệp Dung hướng phía Diệp Thạch nhìn qua, Diệp Thạch cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Dung cắn chặt răng, trong lòng phẫn hận không thôi, Diệp Tầm đều đã bị đánh thành như vậy, Diệp Thạch người này cư nhiên không nói một lời, đứng ở một bên xem kịch vui.

“Mộ Thần, ngươi muốn cá chết lưới rách sao?” Diệp Dung nhịn không được lên tiếng nói, Diệp Tầm chết, nàng cũng mò không được cái gì tốt, hơn nữa Diệp Tầm đối với nàng cũng không tệ lắm.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần chắp tay sau lưng, thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Dung một cái, nói: “Chính là muốn cho các ngươi tỉnh một chút, đừng có cho là trên tay mình có chút lợi thế, là có thể muốn gì thì làm.” Sáu ngàn vạn còn không thỏa mãn, cư nhiên muốn một trăm triệu, tên Diệp Tầm này, thật sự

cho là bọn hắn coi tiền như rác sao.

“Ngươi không sợ chúng ta hủy sách kia sao?” Diệp Dung gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thần nói.

Mộ Thần bước một bước ép sát Diệp Dung, trêu tức: “Hủy?Các ngươi dám sao? Không có quyển sách này, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể

là cái gì?”

Nhìn biểu tình miệt thị của Mộ Thần, Diệp Dung chỉ cảm thấy hoảng hốt, một người tâm ngoan thủ lạt như vậy, nữ đệ tử trong học viện còn nghĩ

là hắn rất nhân từ.

Diệp Tầm cắn răng, ánh mắt nhìn Mộ Thần, vừa oán hận, lại vừa kiêng kị.

“Chúng ta ký khế ước, sáu ngàn vạn.” Diệp Tầm chịu đựng đau đớn trên người, cắn răng nói.

Mộ Thần cười nhạo một tiếng, không cho là đúng, “Sáu ngàn vạn?

Ngươi đang nằm mơ sao?”

Nghe được lời Mộ Thần nói, sắc mặt Diệp Tầm nhất thời đổi đổi, cao giọng nói: “Đây là giá đã nói tốt.”

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Thì thế nào, không có sáu ngàn vạn, ba trăm vạn, nguyện ý thành giao thì thành giao, không nguyện ý, cùng lắm thì mọi người một nhịp hai tán.”

“Không có khả năng.” Diệp Tầm lớn tiếng la lên.

https://thuviensach.vn

Ba trăm vạn nguyên thạch, kỳ thật không tính là ít, chỉ là Diệp Tầm lúc trước ra giá lục ngàn vạn, Diệp Dung lại viết thư về nói, Diệp Thạch tuyệt đối nguyện ý lấy ra bút nguyên thạch này, khẩu vị của Diệp Tầm đã sớm bị nuôi lớn.

Giờ phút này, nghe thấy Mộ Thần đem giá hạ xuống còn ba trăm vạn, Diệp Tầm ngay cả trên người bị dị hỏa cháy đau đều quên.

Diệp Tầm trong khoảng thời gian này, mê luyến một mỹ nữ trong Vân Hoan lâu, chỉ còn chờ sáu ngàn vạn nguyên thạch kia tới tay, liền có thể

đem người chuộc ra.

Uông Lệ cả ngày chỉ biết lưu luyến Hoàng đô tiệm quần áo cùng tiệm son phấn, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả.

“Ba trăm vạn? Mộ Thần, ngươi đây là đuổi ăn mày sao?” Sắc mặt Uông Lệ dữ tợn nói.

Mộ Thần cười nhạo một tiếng, “Ăn mày? Ngươi cho là các ngươi cao thượng hơn so với ăn mày à, người ta làm ăn mày, tốt xấu gì cũng biết tay làm hàm nhai nha.”

“Diệp Thạch, ngươi không nói câu nào sao?” Mắt thấy nguyên thạch tới tay chuẩn bị bay đi, Uông Lệ có chút vội vàng hướng phía Diệp Thạch nhìn qua hỏi.

Ánh mắt Diệp Thạch không ngừng dao động, bỗng nhiên, Diệp Thạch cắn chặt răng, siết chặt tay, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nói: “Ta… Ta đều nghe theo Mộ Thần!”

Diệp Dung bị lời nói của Diệp Thạch làm cho mém hộc máu.

“Ba trăm vạn không có khả năng!” Diệp Dung lạnh lùng nói, nàng còn muốn dựa vào quyển sách kia đổi lấy sáu ngàn vạn nguyên thạch, làm https://thuviensach.vn

người bề trên, ba trăm vạn có thể dùng cái gì chứ.

Thời điểm tại học viện, Diệp Thạch cố gắng kiếm tiền, rõ ràng là vì gom góp sáu ngàn vạn nguyên thạch, Mộ Thần đem nhiều pháp khí như

vậy giao cho Diệp Thạch, để hắn đi bán, rõ ràng tỏ vẻ duy trì Diệp Thạch làm việc này, chỉ là, Mộ Thần này lại cư nhiên lại đem giá cả chém còn ba trăm vạn.

Mộ Thần lạnh lùng cười, nói: “Cho các ngươi mặt mũi mới lấy ba trăm vạn nguyên thạch mua, ngươi đã cho là ta chỉ có lấy nguyên thạch mua một con đường sao?”

Diệp Tầm làm quán thượng vị giả, giờ phút này lại bị Mộ Thần uy hiếp, lúc này vừa sợ vừa giận.

“Ngươi muốn gì?” Diệp Tầm đen mặt hỏi.

Mộ Thần nhún vai, nói: “Không có gì, nói chuyện làm ăn mà thôi.”

“Ba trăm vạn quá ít, năm nghìn vạn.” Diệp Tầm không cam lòng lui một bước nói.

Mộ Thần cười nhạo một tiếng, không cho là đúng, nói: “Ba trăm vạn, nhiều một nguyên thạch đều không được.”

Uông Lệ gấp tới mức mặt đỏ tai hồng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Thần cư nhiên trả giá ác như vậy, “Mộ Thần, ngươi căn bản không muốn bút sinh ý này đi.”

Mộ Thần thản nhiên cười, có chút tà khí mà nói: “Ngươi nói đúng, Diệp Tầm khôngphải là cái thứ gì tốt, thân sinh phụ thân của Diệp Thạch nhiều năm như vậy cũngkhông lộ mặt qua, hơn phân nửa cũng không phải là cái mặt hàng gì tốt, đồ vật của người như thế, ba trăm vạn đã là cực hạn.”

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, ngươi nên suy nghĩ rõ ràng, đây chính là đồ vật của phụ

thân ngươi, không phải là của phụ thân Mộ Thần, hắn căn bản không quan tâm.” Uông Lệ quay đầu khuyên Diệp Thạch.

Diệp Thạch nâng mắt lên, trong đôi mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo, thanh âm thanh lãnh nói: “Mộ Thần nói đúng, đồ vật của một người phụ

lòng, giá trị nhiều nhất là ba trăm vạn, nhiều hơn nữa ta liền từ bỏ.”

Diệp Dung ở bên cạnh gấp giơ chân, lại không biết làm gì, tất cả thứ

bọn họ dựa vào, cũng chính là trình độ coi trọng của Diệp Thạch đối với phụ thân chưa từng gặp mặt của hắn.

“Ba trăm vạn thì ta không bán.” Diệp Tầm xanh mặt nói.

Sắc mặt Diệp Thạch đổi đổi, Diệp Tầm ở trong lòng cười lạnh hai tiếng, Mộ Thần có lẽ không quan tâm vật kia, nhưng mà Diệp Thạch không có khả năng không quan tâm, Diệp Thạch nói như vậy, chính là phô trương thanh thế mà thôi.

“Đủ, đi thôi.” Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch nhìn giao dịch không thành, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá, Mộ Thần đã có thái độ như vậy, Diệp Thạch cũng không phản bác.

Diệp Tầm nhìn Diệp Thạch bị Mộ Thần lôi đi, nhất thời nóng nảy, Diệp Tầm đột nhiên ý thức được, hắn xem nhẹ một chút.

Diệp Thạch có khả năng đúng là quan tâm tới sách kia, nhưng mà, Mộ

Thần không quan tâm, mà Diệp Thạch lại là nghe lời Mộ Thần, địa vị của Mộ Thần tại trong cảm nhận Diệp Thạch, hẳn là xa xa cao hơn vị phụ thân phụ lòng kia của hắn.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lần này đi rồi, còn muốn đạt thành cọc giao dịch này, chỉ

sợ phải đợi một cái ngày giao dịch khác.

Diệp Tầm nhìn hai người muốn đi, nhất thời nóng nảy, “Sáu trăm vạn.”

“Ba trăm vạn, ta nói một lần cuối cùng, nhiều một nguyên thạch đều không được.” Mộ Thần như đinh đóng cột nhìn Diệp Tầm nói.

Diệp Tầm mặt xanh một trận, cuối cùng, Diệp Tầm cắn chặt răng, giống như buông tha mà nói: “Được.”

“Phụ thân..” Diệp Dung nhất thời nóng nảy.

Cái giá ba trăm vạn này, phụ thân sao lại có thể đáp ứng chứ, tại Diệp Dung xem ra, Diệp Thạch bất quá là phô trương thanh thế, nếu phụ thân không đồng ý cái giá này, Diệp Thạch sớm muộn gì vẫn sẽ cúi đầu, cọc sinh ý này, so chính là ai thiếu kiên nhẫn trước, nếu bọn họ nhịn một chút..

“Câm miệng.” Diệp Tầm cắn răng nói.

Diệp Dung nghe thấy Diệp Tầm rống giận, nhất thời câm miệng.

Vì cam đoan Diệp Tầm không lấy hàng giả ra nữa, hai bên ký kết khế

ước.

Diệp Dung nhìn giao dịch chấm dứt, tức thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi.

… …

Kết thúc giao dịch, Mộ Thần cùng Diệp Thạch một khắc đều không muốn ở lại, trực tiếp ly khai.

Diệp Thạch đi theo phía sau Mộ Thần, đôi mắt không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng nhìn trộm Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần chú ý tới trạng thái của Diệp Thạch, cũng không nói thêm gì, Diệp Thạch sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ một mặt khác của hắn, cho nên, hắn lựa chọn, sớm một chút mở ra cho Diệp Thạch nhìn.

Diệp Thạch mím môi, có chút mờ mịt.

Hắn cho rằng Mộ Thần sẽ không trả giá, kết quả, Mộ Thần làm ngoan như vậy.

Hắn cho rằng Mộ Thần có chút nhân từ, trên thực tế, Mộ Thần tâm ngoan thủ lạt như vậy.

Diệp Thạch đi theo phía sau Mộ Thần, cảm xúc phập phồng, rồi sau đó, Diệp Thạch như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, bước nhanh lên phía trước, nắm chắc tay Mộ Thần.

Diệp Thạch âm thầm nghĩ: Không quản Mộ Thần là hạng người gì, đều là Mộ Thần hắn nhìn trúng a!

Mộ Thần phản thủ nắm chặt tay Diệp Thạch, tại trên trán Diệp Thạch hôn một cái, Diệp Thạch bị Mộ Thần hôn thần tình đỏ bừng.

Mộ Thần nhìn phản ứng của Diệp Thạch, cười cười, nắm tay Diệp Thạch đi tới phía trước.

“Ngươi phải nhanh nhanh lớn lên a!” Mộ Thần cười nói.

“Ta đã trưởng thành.” Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm.

Mộ Thần không cho là đúng, cười cười.

“Mộ Thần, nếu như Diệp Tầm không đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?!” Diệp Thạch tò mò hỏi.

https://thuviensach.vn

Trong con ngươi Mộ Thần hiện lên vài phần hàn quang, “Hắn không có khả năng không đáp ứng, hắn thiếu tiền sòng bạc trong Hoàng đô, đến nay còn không trả thìhắn chỉ có một con đường chết.”

Hoàng đô nói không cho giết người, kia đều là mặt bên ngoài, trên thực tế, mỗi ngày đều có người vô thanh vô tức trong Hoàng đô biến mất, địa phương có người, thì sẽ có một mặt hắc ám, Hoàng đô tất nhiên sẽ

không ngoại lệ.

Diệp Thạch kinh ngạc mở to mắt, “Việc này, ngươi khi nào thì biết được?”

“Hôm trước.”

Diệp Thạch lăng lăng trừng lớn mắt, không hiểu mà hỏi: “Ngươi đã sớm biết thì sao lại để ta cố gắng kiếm tiền như vậy.”

Mộ Thần quay đầu, nhìn Diệp Thạch, nói: “Nếu Diệp Tầm không lấy hàng giả ramà trực tiếp đưa cho ngươi, ta sẽ không đem giá áp ngoan độc như vậy.”

Diệp Thạch sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói: “Ngươi nghĩthật chu đáo.”

Mộ Thần làm chuyện gì cũng đều có lý a! Có nhân thì có quả, hết thảy đều là Diệp Tầm gieo gió gặt bão.

… …

Diệp Tầm nằm ở trên giường, đau đớn quất thẳng tới làm cho hắn phải hít khí lạnh.

Diệp Tầm nhịn không được thầm nghĩ: Tên Mộ Thần này xuống tay thật ác độc! Gia hỏa tâm ngoan thủ lạt như vậy, không chừng ngày nào đó https://thuviensach.vn

di tình biệt luyến, liền thuận tay đem Diệp Thạch tiểu bạch nhãn lang kia làm thịt.

“Phụ thân, giá ba trăm vạn thấp như vậy, ngươi sao có thể đồng ý đâu?” Diệp Dung cắn môi, khóc không ra nước mắt nói.

“Câm miệng.” Diệp Tầm lạnh lùng quát lên.

Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mà, thái độ kia của Mộ Thần, hắn không đáp ứng cũng không được a! Thiếu sòng bạc nhiều như vậy, đến kỳ không trả, người ta còn không đến lột da hắn sao.

Sòng bạc ở Hoàng đô đều có hậu trường, những tay đấm kia trong sòng bạc cũng không phải ăn chay.

Nguyên bản tưởng rằng sáu ngàn vạn tới tay, như vậy một điểm đánh cuộc thua sẽ không đáng kể chút nào, kết quả, Mộ Thần người này, cư

nhiên đem giá áp xuống như vậy, cố tình hắn không đáp ứng cũng không được, sòng bạc người ta chỉ cho hắn thời gian hai ngày gom tiền.

“Câm mồm, việc này muốn trách thì trách các ngươi, không ngừng ồn ào nâng giá, đem Mộ Thần chọc giận.” Diệp Tầm lạnh lùng nhìn Uông Lệ

cùng Diệp Dung nói.

Diệp Dung có chút ủy khuất cắn môi, việc tâng giá này, mặc dù là chủ

ý của nàng, nhưng Diệp Tầm trước kia cũng đồng ý mà.

Diệp Tầm khẽ thở dài, nhịn không được có chút hối hận, nhìn thái độ

của Diệp Thạch, nếu mình lúc ấy trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn, hắn hẳn là sẽ đồng ý giao dịch sáu ngàn vạn.

Nếu sớm biết sẽ nháo thành như vậy, hắn cần gì phải làm nhiều chuyện dư thừa như vậy đâu, thiên kim khó mua thuốc hối hận a!

https://thuviensach.vn

“Tên Mộ Thần này thật là, mệt Diệp gia cùng Mộ gia vẫn là thế giao.”

Uông Lệ tràn đầy khó chịu nói, nghĩ đến quần áo xinh đẹp mà mình coi trọng mua không được, Uông Lệ không khỏi thất vọng.

Diệp Tầm đầy khó chịu liếc mắt nhìn Uông Lệ một cái, nếu không phải là Uông Lệ đề nghị dùng hàng giả, sự tình nói không chừng cũng sẽ

không nháo thành như vậy.

Mà hàng giả kia còn tốn hai vạn nguyên thạch, kết quả bị Mộ Thần liếc mắt một cái liền xem thấu, Mộ Thần tên kia quả thực chính là yêu nghiệt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

121. Chương 121: Tin Tức

Sắc mặt Diệp Tầm lạnh như băng nhìn hai người, giống như hết thảy đều là hai người sai.

Uông Lệ ủ rũ đứng ở một bên, sắc mặt có chút u ám.

“Phụ thân, ngươi có ba trăm vạn, phân một trăm vạn cho ta đi.” Diệp Dung nhịn không được mở miệng nói.

Diệp Tầm lập tức nổi giận, lớn tiếng mắng: “Ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, cũng đem ngươi đưa vào Thánh Tinh học viện, đến hiện tại, ngươi còn muốn đòi tiền ta?”

Bị Diệp Tầm quở trách như vậy, trên mặt Diệp Dung nhất thời hiện lên vài phần phẫn hắn, “Thánh Tinh học viện cũng không phải là địa phương gì tốt, đệ tử trong đó một người so với một ngườicòn giàu hơn, không có nguyên thạch, sống ở bên trong quả thực giống như nô tài.”

Diệp Tầm thần tình phẫn nộ trừng Diệp Dung, nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói sao, ta đưa ngươi vào Thánh Tinh học viện là hi vọng ngươi có thể

có thành tựu, trông cậy ngươi có thể chấn hưng gia tộc, kết quả, ngươi lại sốngnhư nô tài, ngươi có thể cótiền đồ một chút hay không a!”

Diệp Dung ủy khuất cắn môi, hỗn thành như vậy, cũng không phải là nguyện ý của nàng a! Trong Thánh Tinh học viện kia đệ tử xuất sắc vô số

https://thuviensach.vn

kể, nàng căn bản không biểu hiện tốt, nàng không biểu hiện tốt liền không chiếm được tài nguyên, bị những người biểu hiện nhiều càng vứt càng xa.

“Dung nhi cũng không dễ dàng, dù sao cũng có ba trăm vạn, ngươi phân năm mươi vạn cho nàng đi.” Uông Lệ đứng ở một bên nói.

Diệp Tầm phẫn nộ nói: “Ngươi im miệng cho ta, đều là ngươi cái sao chổi, đề nghị làm cái gì hàng giả, kết quả, vừa mất phu nhân lại thiệt quân.”

Hắn thiếu sòng bạc gần một trăm năm mươi vạn, hiện tại tiền lời cũng không biết tới bao nhiêu, làm sao có thể phân nhiều nguyên thạch như vậy cho Diệp Dung.

Huống chi, địa phương hắn cần dùng tiền nhiều như vậy, ba trăm vạn nguyên thạch căn bản không đủ xài.

Uông Lệ dáng điệu không tệ, nhưng mà cùng nữ tử thiên kiều bá mị ở

Hoàng đô so sánh ra thì kém không chỉ một chút.

Diệp Tầm nguyên bản còn muốn sau khi lấy được nguyên thạch liền đi bao dưỡng hoa khôi, hiện giờ nguyên thạch chỉ có nhiêu đây, đừng nói là bao dưỡng, có thể thấy mặt hay không đều là vấn đề.

… …

Mộ Thần tốn một buổi sáng giải quyết chuyện của Diệp Tầm, lại tiện đường đi thăm Mộ Viễn Phong, Mộ Viễn Phong tiến cảnh nhanh chóng, đã là tam tinh võ linh.

“Phụ thân, ngươi thật đúng là dầy tích mỏng phát, đã là tam tinh võ linh rồi, nhi tử lấy ngươi làm vinh.” Mộ Thần tươi cười nhìn Mộ Viễn Phong nói.

“Đều là lấy phúc của ngươi.” Mộ Viễn Phong ôn hòa cười.

https://thuviensach.vn

Trong tu luyện, tài nguyên là quan trọng nhất, Mộ Viễn Phong trên tay có nguyên thạch, trước kia, muốn mua một gốc tam cấp linh thảo đều không bỏ được, hiện tại tứ cấp linh thảo đều có thể tùy tiện mua, Mộ Viễn Phong còn dùng nhiều tiền thay đổi một quyển công pháp.

Hoàng đô chính là một chỗ như vậy, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng đều có thể mua được.

Mộ Viễn Phong áp lực lâu lắm rồi, trụ cột phi thường vững chắc, hiện giờ gặp được cơ duyên, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh.

Mộ Kha mấy lần gởi thư thúc giục hắn trở về, bất quá Mộ Viễn Phong đều xem nhẹ.

So sánh với phụ thân, Mộ Viễn Phong càng coi trọng nhi tử, nhiều năm như vậy, nếu không phải bị gia tộc liên lụy, hắn sớm đã thăng cấp võ linh.

Tuy rằng như thế, Mộ Viễn Phong vẫn có cảm tình với Mộ gia, mỗi tháng đều sẽ định kỳ chuyển một bút nguyên thạch qua.

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, ánh mắt có chút phức tạp.

“Phụ thân, ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?” Nhìn thần sắc của Mộ

Viễn Phong, Mộ Thần cười hỏi.

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, do dự một chút, vẫn là nhịn không được mà nói: “Thần nhi, Diệp Tầm rốt cuộc saolại chọc giận ngươi, làm ngươi phí nhiều tâm sức như vậy, không chỉ phái người câu dẫn hắn, còn để

cho hắn nợ nần sòng bạc.”

“Hắn xứng đáng.” Mộ Thần bình tĩnh cười, lạnh nhạt nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong có chút mờ mịt nhìn Mộ Thần, không biết là lúc nào, nhi tử luôn hồ nháo kia, đã trở thành người hắn nhận không ra, chẳng những tài hoa hơn người, hơn nữa, tâm ngoan thủ lạt.

“Thần nhi, Diệp gia cùng Mộ gia là thế giao, Diệp Tầm cũng không rất quá phận, ngươi nên đến chỗ thì dừng, khoan dung độ lượng đi.” Mộ

Viễn Phong nhăn chặt mày, nói như thế nào, Diệp Tầm đều thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ của Mộ Thần a.

Mộ Thần nâng cằm, nhìn Mộ Viễn Phong, thâm thúy nói: “Phụ thân, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, ngươi không cần đáng thương hắn, không có ta, tại Hoàng đô ngũ quang thập sắc này, Diệp Tầm cho dù làkhông có ai cản trởcũng sớm muộn gì sẽ đi đến một bước kia, ta bất quá là đẩy một chút mà thôi.”

Đối với chuyện thân sinh phụ thân của Diệp Thạch, Mộ Thần không có cùng Mộ Viễn Phong nhiều lời, có đôi khi, biết nhiều, đối với Mộ Viễn Phong mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, bất đắc dĩ thở dài, đứa con trai này, hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, hắn đã quản không nổi, “Ngươi có chừng mực thìtốt.”

Mộ Thần híp mắt, trong con ngươi hiện lên vài phần hàn quang, nếu không phải là Diệp Tầm cứ một lần lại một lần lòng tham không đáy, công phu sư tử ngoạm, hắn cần gì phải như thế.

Hắn rất bận, làm gì có nhiều thời gian lãng phí trên người tên kia như

vậy.

“Đúng rồi, còn có một chuyện.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần nâng mắt lên, hỏi: “Vâng?”

https://thuviensach.vn

“Có người đang điều tra về Bách Quyết Luyện Thể, hình như là một cỗ thế lực lớn.” Sắc mặt Mộ Viễn Phong nghiêm túc.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Thật không?”

Mộ Viễn Phong gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đối phương tựa hồ tốn thậtlớn khí lực tìm kiếm Bách Quyết Luyện Thể, kỳ thật pháp quyết này tuy rằng không tồi, nhưng mà cũng không nên làm cho đối phương hưng sư

động chúng a!”

Mộ Thần cười cười, nói: “Có lẽ pháp quyết này đối với đối phương có trọng dụng đi.”

Là Lục Nghiêu chuẩn bị xuất hiện sao? Nguyên chủ Mộ Thần chính là chết trên tay gia hỏa này a! Thậm chí còn có Mộ Viễn Phong và Diệp Thạch.

Chì là, lúc này đây, không biết là hươu chết về tay ai.

… …

“Trần thúc, ngươi kéo ta ra đây làm gì?” Diệp Thạch bị Trần Đạt kéo cánh tay đi về phía trước, không hiểu mà hỏi.

“Tên khốn Diệp Tầm kia, lại tìm ngươi phiền toái?” Sắc mặt Trần Đạt ngưng trọng hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Trên tay hắn có đồ vật của thân sinh phụ thân ta, ra giá sáu ngàn vạn để ta mua, ta đáp ứng hắn, hắn còn muốn đưa hàng giả cho ta, Mộ Thần dưới cơn nóng giận, trả giá còn ba trăm vạn.”

Việc này cũng không phải là chuyện gì tốt, Diệp Thạch nói lời ít mà ý nhiều.

https://thuviensach.vn

“Trên tay Diệp Tầm cư nhiên có đồ vật của phụ thân ngươi?” Trần Đạt tràn đầy kinh ngạc hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Mộ Thần trả giá ba trăm vạn, Diệp Tầm đồng ý sao?” Trần Đạt tiếp tục hỏi.

“Đồng ý! Nghe nói, Diệp Tầm thiếu nợ sòng bạc, đến kỳ còn không trả thì chỉ có một đường chết, nếu không phải là như thế, chỉ sợ hắn còn muốn cùng chúng ta dây dưa một chút, vận khí của chúng ta thật tốt a.”

Diệp Thạch có chút may mắn mà nói, thời điểm Mộ Thần nói một nhịp hai tán, trong lòng hắn kỳ thật có chút lo lắng.

Trần Đạt cười lạnh một chút, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, ngươi thật cho rằng, các ngươi là vận khí tốt?”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Trần Đạt, có chút kỳ quái hỏi: “Không phải là vận khí tốt thì là cái gì?”

“Mộ Thần sai người câu dẫn Diệp Tầm, còn sai người sòng bạc làm cho Diệp Tầm thua nợ.” Trần Đạt nhẹ hít một hơi nói.

Diệp Thạch mở to mắt, không dám tin mà nhìn Trần Đạt, “A! Trần thúc, ngươi khôngphải là nghĩ sai rồi đi, Mộ Thần không phải là người như

thế.”

Trần Đạt lắc lắc đầu, lo lắng mà nói: “Ngươi a! Đem sự tình đều nghĩ

đơn giản.”

Đối với Mộ Thần, Trần Đạt không biết nên đánh giá như thế nào, Mộ

Thần có tư chất, có tài hoa, có thực lực, quả thực không thể xoi mói.

https://thuviensach.vn

Chính là, vấn đề liền ở trên việc không thể xoi mói này, một người như vậy, thiếu gia đầu đơn giản nhà mình có thể giữ chặt sao?

Năm đó, phụ thân của Diệp Thạch, tựa hồ chính là một người không thể xoi mói như vậy a!

Nguyên bản Trần Đạt cảm thấy có lẽ nhân từ là nhược điểm của hắn, chỉ là hiện tại hắn lại phát hiện, Mộ Thần ở mặt ngoài không lạnh không nóng, bình dị gần gũi, nhưng mà nếu chạm vào nghịch lân của hắn, hắn sẽ

có đầy đủ tâm ngoan thủ lạt.

Diệp Thạch cúi đầu, đôi mắt biến ảo bất định, “Không quản Mộ Thần là hạng người gì, hắn đều là Mộ Thần!”

Trần Đạt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, bộ dạng này của Diệp Thạch, muốn hắn đề phòng Mộ Thần sợ là không có khả năng, chỉ hy vọng Mộ

Thần đối với Diệp Thạch là thật lòng, nếu không, thiếu gia nhà mình sợ là sẽ bước lên con đường của mẫu phụ hắn, nghĩ đến Khúc Tâm Dương, trong con ngươi Trần Đạt hiện lên lo lắng thật sâu.

… …

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, thản nhiên hỏi: “Ngươi cùng Trần thúc đi đâu vậy?”

Diệp Thạch có chút chột dạ cúi đầu, nói: “Không đi đâu hết, chỉ ra bên ngoài đi dạo một chút.”

“Nhìn trúng cái gì sao?” Tuy rằng nhìn thấu Diệp Thạch có tâm sự, Mộ Thần cũng không có hỏi đầu hỏi đuôi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không có.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lấy thẻ nguyên thạch ra, nói với Mộ Thần: “Bởi vì mua quyển sách kia của phụ thân ta chỉ dùng ba trăm vạn nguyên thạch, hiện tại trong thẻ của ta cònhơn sáungàn vạn nguyên thạch.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, mỉm cười nói: “Ngươi giữ đi, nhìn trúng cái gì liền mua, không cần khách khí, cũng không cần tiếc nguyên thạch.”

“Nhưng mà, ta không xài nhiều như vậy.” Diệp Thạch có chút buồn rầu mà nói.

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Luôn có chỗ dùng.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Được rồi.”

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách, có chút bất mãn mà nói: “Diệp Tầm sẽ không lại lừa ta đi, sách này thoạt nhìn giống rác rưởi vậy.”

Mộ Thần lại không cho là đúng: “Ngươi có biết sách này là chất liệu gỗ gì không.”

Diệp Thạch sửng sốt một chút, hắn còn thật nhìn không ra, sách này là cái chất liệu gỗ gì.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch quyển sách trên tay, nói: “Đừng quá coi thường nó, ta vẫn luôn cảm thấy quyển sách này không đơn giản.”

“Ba trăm vạn nguyên thạch lận đấy, thoạt nhìn như là hàng tiện nghi, nếu thật sự là hàng tiện nghi liền thiệt thòi lớn a.” Diệp Thạch ôm sách trên tay, rầu rĩ nói.

Mộ Thần thản nhiên cười, ba trăm vạn mà thôi, liền tính ra giá sáu ngàn vạn, Diệp Thạch cũng vẫn sẽ đồng ý, chỉ ba trăm vạn, xác thực rất https://thuviensach.vn

tiện nghi, hoàn hảo Diệp Tầm là một tên mềm yếu, nếu thực lực người này mạnh hơn một chút, thật không dễ thu thập.

“Trần thúc.” Mộ Thần đi vào phòng bếp, nhìn thấy Trần Đạt đang vội trước vội sau, thản nhiên gọi một tiếng.

“Mộ thiếu, sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia đâu?” Trần Đạt cười hỏi.

“Diệp Thạch đang cùng cha ta luận bàn.” Diệp Thạch tất nhiên không phải là đối thủ của Mộ Viễn Phong, nói là luận bàn, kỳ thật là Mộ Viễn Phong đang chỉ điểm Diệp Thạch.

“Như vậy à!” Trần Đạt thấp giọng nói.

Mộ Thần đánh giá Trần Đạt, trong con ngươi hiện lên vài phần dị sắc, Trần Đạt này, Mộ Thần luôn có loại cảm giác nhìn không thấu, rõ ràng là một người bình thường, nhưng mà, có đôi khi lại cho Mộ Thần một loại cảm giác rất nguy hiểm.

“Mộ thiếu…” Trần Đạt cúi đầu gọi một tiếng.

“Trần thúc, có chuyện gì không?” Mộ Thần thản nhiên hỏi.

“Mộ thiếu gia, nếu có thể, thỉnh ngươi cách hắn xa một chút.” Trần Đạt cau mày, chần chờ hồi lâu, rốt cục vẫn mở miệng.

Diệp Thạch đầu rất đơn giản, mà Mộ Thần người này, rất phức tạp, nếu không thừa dịp Diệp Thạch bây giờ còn hãm chưa đủ sâu, dừng cương trước bờ vực, về sau, Diệp Thạch có lẽ sẽ giống mẫu phụ của hắn, chờ một người đến mức buồn bực mà chết.

Mộ Thần nhìn Trần Đạt, hỏi: “Vì sao?”

“Chỉ là ta cảm thấy ngài không thích hợp với thiếu gia.” Trần Đạt nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không để bụng cười cười, đến gần Trần Đạt một bước, nói:

“Thích hợp haykhông thích hợp, không phải là ngươi có thể nói được, Diệp Thạch đã trưởng thành, ngươi quản không nổi, có một số việc, không nên cho Thạch Đầu biết được, ngươi đừng lắm mồm.” Mộ Thần híp mắt, Trần Đạt hoặc có lẽ là vì tốt cho Diệp Thạch, nhưng mà, hắn đã quản quá nhiều.

Trần Đạt nhìn sáng lạn mỉm cười trên mặt Mộ Thần, bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mang Diệp Thạch đi tìm Mộ Thần, cũng có lẽ là chuyện sai lầm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

122. Chương 122: NgườI Tới Không Có Ý Tốt

Ngày nghỉ rất nhanh liền kết thúc, Mộ Thần cùng Diệp Thạch vào thời điểm mặt trời lặn thì về tới học viện, đồng thời trở về học viện còn có Diệp Dung.

Diệp Dung trở về học viện không lâu, người sòng bạc liền tìm tới Diệp Tầm.

Thẳng đến người sòng bạc hung hăng đánh Diệp Tầm một trận, đoạt đi ba trăm vạn nguyên thạch vừa tới tay Diệp Tầm, Uông Lệ mới biết được Diệp Tầm cư nhiên thiếu nợ sòng bạc một khoản lớn.

Mắt thấy ba trăm vạn nguyên thạch vừa tới tay đã bay, Uông Lệ tức giận khóc lên.

Diệp Tầm cũng thật không ngờ người sòng bạc trong Hoàng đô cư

nhiên vô sỉ như vậy, rõ ràng hắn chỉ thiếu hơn một trăm vạn, tiền lời thêm vào lại hơn hai trăm vạn, những người kia trực tiếp đem thẻ nguyên thạch đoạt đi, căn bản không nói đạo lý.

“Khóc khóc khóc, ngươi khóc đủ chưa?” Diệp Tầm không kiên nhẫn quát lên với Uông Lệ.

Uông Lệ ủy khuất nhìn Diệp Tầm, “Ngươi sao lại tới sòng bạc?” Sòng bạc Hoàng đô a! Đó là địa phương ăn thịt người a!

https://thuviensach.vn

Diệp Tầm cau mày, bất mãn nói: “Ta không quản ngươi, ngươi lạibắt đầu quản chuyện của ta sao?”

Uông Lệ cắn chặt răng, trong con ngươi hiện lên một tia oán hận, thời gian này Diệp Tầm cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây với nàng.

Mắt thấy sinh hoạt tốt đẹp trong giấc mộng hóa thành bọt nước, Uông Lệ nhất thời có loại cảm giác tim như bị đao cắt.

Thánh Tinh học viện.

Diệp Dung nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, trong lòng nghẹn khuất một trận.

Diệp Dung nguyên bản tưởng rằng, đem đồ vật của thân sinh phụ thân Diệp Thạch bán cho Diệp Thạch, nàng ít nhất có thể được chia một hai ngàn vạn, nào biết Mộ Thần ác như vậy, cư nhiên đem giá cả chém xuống còn ba trăm vạn, phụ thân cư nhiên cũng ngoan (độc) như vậy, chỉ cho nàng năm vạn, liền đem nàng đuổi đi.

Năm vạn nguyên thạch, tại trong học viện có thể làm cái gì?!

Trước khi rời học viện, nàng còn cố ý đi tới mấy cửa hàng nhìn một ít xa xỉ phẩm, lúc ấy ánh mắt của mấy nhân viên cửa hàng nhìn nàng, như là nhìn một con trâu vậy, Diệp Dung nguyên bản còn muốn khi có được nguyên thạch thì sẽ tới đập vào mặt những người này, kết quả hoàn toàn ngâm nước nóng.

Mộ Thần quỷ hẹp hòi này, có tiền như vậy, lại keo kiệt như thế, còn ngoan (độc) nữa, không phải là có lời đồn nói, Mộ Thần mua, bán đồ vật chưa bao giờ ép giá, nâng giá sao? Vì sao khi gặp bọn họ, Mộ Thần liền thành như vậy…

https://thuviensach.vn

Lâu Nhược Y thấy sắc mặt Diệp Dung rất kém, không hiểu: “Diệp Dung, ngươi sao vậy, tâm tình không tốt sao?”

Diệp Dung miễn cưỡng cười, “Ta không sao.” Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, Diệp Dung lúc trước đem hết thảy tưởng tượng đều quá tốt đẹp, kết quả chênh lệch như vậy, tâm tình tự nhiên là rất suy sụp.

Lâu Nhược Y không có tại trên người Diệp Dung dây dưa, xoay người, nói với những người khác: “Các ngươi biết chưa? Người Minh Nguyệt học viện của Fred đế quốc chuẩn bị tới đây đấy.”

“Minh Nguyệt học viện?Bọn họ tới làm gì?” Bách Nhạc tò mò hỏi.

“Nghe nói là tới để giao lưu, bất quá ai biếtbọn họ muốn tới làm gì, sợ

là lai giả bất thiện.” Lâu Nhược Y nói.

Quan hệ của Huyền Phong đế quốc cùng Fred đế quốc không phải rất hữu hảo, chỉnh thể thực lực của Fred đế quốc cao hơn một ít so với Huyền Phong đế quốc, đám người kia lại đây, có thể là để diễu võ dương oai.

… …

“Đồ đệ, ngươi trở lại rồi.” Kinh Sí Diễm sải bước đi vào biệt viện của Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Vâng!”

Kinh Sí Diễm nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, nhất thời sửng sốt, “Đồ ăn của Hoàng đô Thiên Hương lâu?Nhiều như vậy?”

Diệp Thạch gật gật đầu, hồ nghi nhìn Kinh Sí Diễm, “Sư phụ, làm sao ngươi biết là Thiên Hương lâu?”

“Vô nghĩa, ngươi làm nhưcho rằng điểm nhãn lực ấy mà sư phụ ngươi không có sao.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

https://thuviensach.vn

Ở Huyền Phong đế quốc, linh đầu bếp của Thiên Hương lâu là nổi tiếng cả nước, linh đầu bếp trong Thiên Hương lâu, chẳng những có thể làm ra thức ăn có hương vị tuyệt mỹ, còn có thể bảo lưu hoàn mỹ nguyên lực trong thức ăn, để cho người ta trong lúc hưởng thụ mỹ vị thì đồng thời đề

cao thực lực, nhân sinh, có chuyện gì có thể càng hưởng thụ so với thời điểm ăn cơm còn tăng lên thực lực đâu.

Món ăn ở Thiên Hương lâu thập phần được hoan nghên, giá tiền của nó cũng rất cao, Kinh Sí Diễm mặc dù là cao thủ vương cấp, nhưng mà cũng khó tiêu phí khổng lồ như vậy.

“Là Mộ Thần mua sao?” Kinh Sí Diễm tới ngồi bên cạnh Diệp Thạch, nhanh chóng ăn.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không có! Là ta mua.”

Kinh Sí Diễm tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thạch, kinh ngạc hỏi:

“Ngươi mua?”

Theo hiểu biết của hắn đối với cái đồ đệ này, tuy rằng tham ăn, nhưng mà lại là hạng người thích ăn tiện nghi, phẩm vị như thế nào đột nhiên cao lên, khó tin a!

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”

“Sao lại đột nhiên mua đồ sang như vậy?” Kinh Sí Diễm vừa nói, vừa ăn, càng ăn càng nhanh.

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Gần đây nhiều nguyên thạch quá, đều xài không hết, Mộ Thần kêu ta không nên bạc đãi chính mình, phải ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, cho nên, ta đặt Thiên Hương lâu mỗi ngày chiếu theo thực đơn như vậy, đưa cho ta một bàn.” Hiện tại trong tay hắn có sáu ngàn vạn, liền tính cứ ăn như vậy cũng không thành vấn đề.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm: “…” Gần đây nhiều nguyên thạch quá, xài không hết!

Nhiều nguyên thạch quá thì có thể cho hắn xài a!

Diệp Thạch cau mày, nhìn Kinh Sí Diễm, nói: “Sư phụ, ngươi ăn nhiều quá.”

Kinh Sí Diễm sắc mặt đổi đổi, nghiêm túc nói: “Ta sợ ngươi ăn không hết, sẽ lãng phí, đồ đệ, ngươi có biết, lãng phí là rất đáng xấu hổ.”

Diệp Thạch không cho là đúng mà nói: “Sẽ không, bao nhiêu ta đều có thể ăn hết.”

“Ngươi cảm thấy món ăn này có vị như thế nào?” Kinh Sí Diễm nói qua đề tài khác.

“Bình thường, ngay cả tiêu chuẩn của Mộ Thần đều không bằng, còn mắc như vậy.” Diệp Thạch nhíu mày đầy xoi mói, “Bất quá, Mộ Thần rất bận, ta không thể bắt hắn luôn nấu cơm cho ta.”

Tuy rằng hương vị không ra làm sao, bất quá nguyên lực được bảo tồn thực tốt, Diệp Thạch cảm thấy mình lại ăn thêm vài ngày là có thể đột phá thành cửu tinh võ sư.

Kinh Sí Diễm phiên cái xem thường, tại trong mắt đồ nhi nhà mình, Mộ Thần chính là ngàn tốt vạn tốt, cái gì cũng tốt.

“Tiểu tử Mộ Thần này không tồi, chỉ là, có vẻ rất yếu đuối, đồ đệ, tìm nam nhân, vẫn là phải tìm người có tâm huyết một chút, giống như sư phụ

ngươi vậy.” Kinh Sí Diễm ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

Diệp Thạch bĩu môi, tuy rằng trong lòng không cho là đúng, bất quá cũng không có phản bác, Mộ Thần là hạng người gì, hắn tự mình biết là được rồi.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, ta nghe nói, cái gì Hoa Lan đế quốc kia, có người chuẩn bị

tới đây?” Diệp Thạch chán chết ngẩng đầu hỏi.

Nhắc tới Fred đế quốc, sắc mặt Kinh Sí Diễm nhất thời có vài phần không được tự nhiên, “Không phải là Hoa Lan đế quốc, là Fred đế quốc.”

Diệp Thạch nhún vai, không để bụng: “Không khác biệt lắm.”

Không khác biệt lắm? Hoa Lan đế quốc cùng Fred đế quốc có thể là một dạng sao?

“Bọn họ tới làm gì?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Đám cầm thú kia là tới đánh cướp.” Kinh Sí Diễm mặt trầm xuống nói.

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Kinh Sí Diễm: “Đánh cướp?”

Kinh Sí Diễm gật đầu,: “Đúng vậy!”

“Trong Huyền Phong đế quốc có một Lạc U bí cảnh, bí cảnh cách mỗi hai mươi năm mở ra một lần, trong bí cảnh có không ít thứ tốt, Fred đế

quốc sớm không đến, muộn không đến, lúc này lại phái người đến, chắc chắn là đang đánh chủ ý tới bí cảnh.” Kinh Sí Diễm nhăn mày nói.

Diệp Thạch híp mắt: “Như vậy à!”

Kinh Sí Diễm thở dài, nói: “Vốn là bí cảnh qua sang năm mới mở ra, bây giờ tựa hồ mở sớm, bí cảnh chỉ tiếp nhận tu luyện giả dưới hai mươi tuổi.”

Nếu là sang năm mới mở, đến lúc đó Diệp Thạch hẳn đã là võ linh, an toàn vô nguy, nhưng mà hiện tại… Diệp Thạch còn quá nhỏ, thực lực mặc dù là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa, nhưng mà vẫn có chút không đủ!

https://thuviensach.vn

Trong con ngươi Diệp Thạch hiện lên quang mang nóng lòng muốn thử, “Nghe nói, trong bí cảnh có rất nhiều bảo bối a!”

Kinh Sí Diễm nhìn biểu tình của Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Quá nguy hiểm.”

Lạc U bí cảnh là một cái địa phương tốt, bên trong có rất nhiều cơ

duyên, nhưng mà đồng dạng cũng phi thường nguy hiểm, người có thể từ

bên trong Lạc U bí cảnh còn sống ra ngoài, lần trước có không đến năm thành, năm nay có người Fred đế quốc tham gia, bí cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm.

… …

“Ngươi đã đến rồi?” Hạ Thanh Nghiên nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Viện trưởng, ngươi tìm ta là có chuyện gì trọng yếu sao?”

“Người Minh Nguyệt học viện của Fred đế quốc chuẩn bị tới đây.”

Sắc mặt Hạ Thanh Nghiên nghiêm túc, nói.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Minh Nguyệt học viện?”

“Minh Nguyệt học viện gần đây ra một thiên tài, bất quá mới mười lăm tuổi, đã là cảnh giới nhị tinh võ linh, đồng thời, hắn lại là một tứ cấp minh văn sư.” Hạ Thanh Nghiên nói với Mộ Thần.

Mộ Thần nhíu mày hỏi: “Tứ cấp minh văn sư?”

Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối thủ rất cường hãn, ngươi đừng phớt lờ.”

Nguyên bản Mộ Thần đã đủ nghịch thiên, nhưng mà, đệ tử kia của Minh Nguyệt học viện, so với Mộ Thần, cũng không kém.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Mộ Thần trở nên nghiêm túc lên, “Vị tứ cấp minh văn sư của Minh Nguyệt học viện này có tên gọi là gì?”

“Hắn tên Lục Nghiêu.” Hạ Thanh Nghiên nói.

Mộ Thần đột nhiên ngẩn ra, không kìm lòng nổi mà nắm chặc tay, nhưng sắc mặt lại không thay đổi, nói: “Nguyên lai hắn tên là Lục Nghiêu a!”

Hạ Thanh Nghiên nhíu mày, trong nháy mắt vừa rồi, nàng tựa hồ cảm nhận được một cỗ sát khí dày đặc.

“Năng lực chịu tải của Lạc U bí cảnh có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đi vào một trăm người, người Minh Nguyệt học viện, lai giả bất thiện a!” Hạ

Thanh Nghiên lo lắng nói.

Mộ Thần có chút ngạc nhiên hỏi: “Nếu một trăm lẻ một người đi vào thì sẽ như thế nào?”

“Sẽ chết!” Một cổ lực lượng thần bí trong bí cảnh, sẽ trực tiếp đem một trăm lẻ một người kia, oanh thành bã.

Mộ Thần: “…”

… …

Hoa Xu đứng ở trước mặt Lam Nhược Phong cùng Mộ Dung Diễm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

“Sư phụ, người Minh Nguyệt học viện lợi hại như vậy sao?” Mộ Dung Diễm hỏi.

Hoa Xu gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, chỉnh thể thực lực của Minh Nguyệt học viện cao hơn so với chúng ta, trong đám người kia có hai người dưới hai mươi tuổi đã là võ linh.”

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhăn chặt mày, dưới hai mươi tuổi đã là võ linh, tuyệt đối là kỳ tài.

“Trong những người này còn có một người mới mười lăm tuổi, nghe nói, còn là một tứ cấp minh văn sư.” Sắc mặt Hoa Xu ngưng trọng.

Mộ Dung Diễm sửng sốt một chút, nói: “Mộ Thần chuẩn bị có đối thủ

a!”

“Đúng vậy!” Hoa Xu híp mắt, không phải là hắn trợ giúp chí khí cho người ta, giảm đi uy phong của mình, mà là, chênh lệch giữa tam cấp minh văn sư cùng tứ cấp minh văn sư, là cách biệt như trời và đất.

Có bao nhiêu tam cấp minh văn sư, cuối cùng một đời, cũng vô pháp bước vào tứ cấp, thiên phú của Mộ Thần đúng là tốt, nhưng mà lại rất không chuyên chú, người này tựa hồ đối với chuyện gì đều cũng có hứng thú.

“Bọn họ rốt cuộc muốn gì?!” Mộ Dung Diễm hỏi.

“Còn có thể là cái gì? Đoạt danh ngạch a!” Có thể đi vào bí cảnh chỉ

tổng cộng một trăm, người Minh Nguyệt học viện luôn luôn bá đạo, không biết lần này đến đây là muốn bao nhiêu danh ngạch.

“Quá đáng, bí cảnh là ở trong quốc gia của chúng ta..” Mộ Dung Diễm nhịn không được nói.

Hoa Xu cau mày, nói: “Người ta cũng sẽ không quản chuyện này.”

Nghe nói viện trưởng Minh Nguyệt học viện lần này cũng tới, viện trưởng bên mình là nhị tinh võ hoàng, tên kia lại là ngũ tinh, nếu thật đánh nhau, viện trưởng mình không phải là đối thủ của người ta a!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

123. Chương 123: Danh Ngạch

Sáu con Vân hỏa điểu thật lớn bay qua trên bầu trời.

Phía trên mỗi một con Vân hỏa điểu, đều có một tòa lầu các tạo hình tinh xảo.

“Lục học trưởng, viện trưởng vì sao đối với Lạc U bí cảnh coi trọng như vậy? Bất quá chỉ là một cái bí cảnh mà thôi.” Liễu Tuyết Yên không hiểu mà hỏi Lục Nghiêu.

“Người từ trong Lạc U bí cảnh đi ra, rất nhiều đều trở thành cao thủ

một phương, nghe nói, viện trưởng Liên Thành Không của Thánh Tinh học viện, năm đó cũng đã tiến vào bí cảnh, hắn có thể thăng cấp lên hoàng cấp, cũng là tại trong bí cảnh lấy được nhiều ích lợi.” Lục Nghiêu chắp tay sau lưng, thản nhiên giải thích.

“Thì ra là thế a!” Liễu Tuyết Yên nghiêng đầu, đầy mê say nhìn thiếu niên.

Lục Nghiêu diện mạo anh tuấn, thực lực cường hãn, làm người khiêm tốn, lại tinh thông minh văn thuật, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ

hoài xuân trong Minh Nguyệt học viện.

Lục Nghiêu cho tới nay đều chuyên tâm tu luyện, đối với mỹ nữ cùng song nhi xinh đẹp đều không có để ý tới, lại dẫn tới những người này càng thêm điên cuồng.

https://thuviensach.vn

“Thánh Tinh học viện mấy năm nay, đều không xuất ra nhân tài gì, học trưởng,ngươi vừa tới, Thánh Tinh học viện những người gọi là nhân tài đó, nhất định sẽ tự biết xấu hổ.” Đồng Dao Dao cười nói.

Lục Nghiêu không cho là đúng, nói: “Lần này tân sinhThánh Tinh học viện, giống như có ba người bát cấp tư chất, trong đó có một tân sinh đệ tử

bát cấp tư chất, nghe nói, tinh thông mấy môn học thuật.”

“Ta cũng nghe chuyện đó, nghe nói, tân sinh này gọi là Mộ Thần, đối với luyện đan, phù chú, minh văn đều có đọc lướt qua.” Ngô cùng mở hai mắt, thản nhiên nói.

“Nghe nói đó là một tuyệt thế thiên tài, thập phần siêu phàm! Một cái minh văn thuật liền đủ ta nghiên cứu một đời, người này lại còn có thời gian nghiên cứu nhiều như vậy, thật sự là làm ta bội phục.” Lục Nghiêu cười cười nói.

“Tham nhiều nhai không nổi, người này học nhiều như vậy, phỏng chừng không có tinh thông cái gì, lấy lòng mọi người mà thôi, sớm muộn gì sẽ gieo gió gặt bão, chỗ nào có thể cùng Lục học trưởng ngươi so sánh a!”

Liễu Tuyết Yên không cho là đúng.

Tại Minh Nguyệt đế quốc, tam cấp minh văn sư tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng mà tứ cấp minh văn sư thì bất đồng, đạo thuật đạt tới tứ

cấp, liền đạt tới cấp đại sư.

Lục Nghiêu mười lăm tuổi đã trở thành tứ cấp minh văn sư, không biết làm bao nhiêu người sợ hãi than, hội trưởng công hội minh văn sư của Minh Nguyệt, thẳng thắn gọi là Lục Nghiêu thiên tài.

Lục Nghiêu đồng dạng là trưởng lão của minh văn sư công hội Minh Nguyệt đế quốc, là trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.

https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói, hắn có được chứng thực tam cấp thuật sư của đan sư

công hội, phù chú công hội, minh văn sư công hội Huyền Phong đế quốc, thực lực phi phàm.” Trong con ngươi Lục Nghiêu hiện lên một tia hàn quang.

“Vô luận như thế nào, hắn đều so ra kém Lục học trưởng ngươi.”

Đồng Dao Dao cười nói.

Lục Nghiêu không cho là đúng, nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể cứ so sánh như vậy là được, phải tới đó mới biết được.”

“Lục học trưởng vừa ra tay, cái người gọi là thiên tài kia, nhất định chạy trối chết.” Liễu Tuyết Yên cười khẽ nói.

“Liễu sư muội quá khen.” Lục Nghiêu cười cười nói với Liễu Tuyết Yên.

“Nghe nói, Thánh Tinh học viện lần này chiêu sinh thu được hai song nhi bát cấp tư chất, thực lực cũng không tệ lắm.” Thạch Nghiêm Phong phe phẩy cây quạt, mặt mày có chút ngả ngớn.

Liễu Tuyết Yên nhìn Thạch Nghiêm Phong, cười lạnh một tiếng nói:

“Thạch học trưởng, ngươi không phải là đối với hai cái song nhi kia cảm thấy hứng thú chứ?!”

Thạch Nghiêm Phong hướng phía Liễu Tuyết Yên nhìn lại: “Người hiểu ta a, Liễu sư muội.”

Liễu Tuyết Yên phiên cái xem thường, không nói gì, Thạch Nghiêm Phong mười bảy tuổi, cửu tinh võ sư, vốn là Thạch Nghiêm Phong cũng coi như thiên tài, nhưng mà, Lục Nghiêu quá mạnh mẽ, các thiên tài khác trong Minh Nguyệt học viện, dưới quầng sang của Lục Nghiêu, trở nên vô cùng bình thường.

https://thuviensach.vn

… …

Thánh Tinh học viện.

Bốn võ vương, các viện trưởng đều tề tụ lại, sắc mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng.

“Viện trưởng, người Minh Nguyệt học viện nói thế nào?” Kinh Sí Diễm vội vàng hỏi.

Sắc mặt Liên Thành Không âm trầm, “Lão bất tử Vô Sát kia muốn sáu mươi cái danh ngạch.”

Kinh Sí Diễm bóp nát chén trà trong tay, sắc mặt âm trầm nói: “Quá đáng!”

Tổng cộng mới có một trăm danh ngạch, viện trưởng Minh Nguyệt học viện vừa mở miệng liền muốn sáu mươi danh, cho dù muốn một nửa thì vẫn còn nhiều, đây quả thực là đang nằm mơ, rõ ràng không đem bọn họ

để vào mắt!

Liên Thành Không híp mắt, khẽ thở dài nói: “Hắn không hẳn là thật muốn nhiều như vậy, hắn nói ra nhiều như vậy, là muốn chờ chúng ta trả

giá.”

Kinh Sí Diễm híp mắt, nhịn không được mắng: “Lão gia hỏa!”

Liên Thành Không híp mắt, hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng mà cũng không biết nên làm thế nào, Minh Nguyệt học viện thế tới ào ạt, người ta đến có chuẩn bị, thực lực yếu liền mặc người xâm lược a!

“Quá đáng, Lạc U bí cảnh tại trong quốc gia của chúng ta, cùng Fred đế quốc bọn họ có quan hệ gì!” Hùng Uy âm lãnh nói.

https://thuviensach.vn

Sư Tử Ngọc thở nhẹ một hơi, nói: “Thực lực không bằng người a!” Vô Sát mang nhiều người lại đây như vậy, không có khả năng vô công mà phản.

Hùng Uy siết chặt tay, mặt đỏ lên, nếu, hắn thăng cấp lên võ hoàng, thì làm sao có thể để đối phương làm càn như thế, đáng tiếc, dị hỏa của Mộ

Thần mới tứ phẩm.

… …

“Viện trưởng, ngươi tìm ta?” Mộ Thần đi vào biệt viện của viện trưởng hỏi.

Hạ Thanh Nghiên gật đầu, trong ánh mắt xoay quanh vài phần ưu sắc,

“Người Minh Nguyệt học viện tới đây, bên bọn họ đề ra yêu cầu muốn có sáu mươi danh ngạch tiến vào Lạc U bí cảnh.”

Mộ Thần sửng sốt một chút, nhăn mày: “Sáu mươi danh ngạch?Hiệu trưởng sẽ không đáp ứng đi?”

“Chuyện này tất nhiên không có khả năng.” Hạ Thanh Nghiên nói.

Mộ Thần híp mắt, người Minh Nguyệt học viện vừa mở miệng liền muốn sáu mươi cái danh ngạch, viện trưởng nếu như đáp ứng thì không khỏi quá yếu đuối rồi.

“Bọn họ muốn tiến hành trận đấu giao lưu, thông qua trận đấu xác định nhân số tiến vào bí cảnh.” Hạ Thanh Nghiên nói.

Mộ Thần đầy hưng trí hỏi: “So như thế nào?”

“Hai viện xuất ra mười đệ tử dưới hai mươi tuổi luận võ, mỗi lần Minh Nguyệt học viện thắng một trận, Thánh Tinh học viện phải đưa cho Minh Nguyệt học viện ba cái danh ngạch.”

https://thuviensach.vn

“Đan viện, phù viện, minh văn viện, trận pháp viện, luyện khí viện mỗi viện xuất ra hai đệ tử tiến hành tỷ thí, mỗi một trận Minh Nguyệt học viện thắng, Thánh Tinh học viện cũng phải đưa cho Minh Nguyệt học viện ba cái danh ngạch.”

Nếu Minh Nguyệt học viện thắng tật cả trận đấu, vậy thì Thánh Tinh học viện bọn họ liền phải tặng ra sáu mươi danh ngạch.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Minh Nguyệt học viện nói như vậy hẳn là rất có tự tin đi?”

Hạ Thanh Nghiên gật đầu, nói: “Không sai, trong học viện chúng ta, đan viện tam cấp đan sư dưới hai mươi tuổi chỉ có một mình Lam Nhược Phong, phù viện, trận pháp viện, luyện khí viện rõ ràng không có tam cấp thuật sư dưới hai mươi tuổi, mà minh văn viện chỉ có mình ngươi, ta nghe đồn, trong Minh Nguyệt học viện, các thuật viện đều có không ít hơn hai người tam cấp thuật sư dưới hai mươi tuổi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần phớt lờ, Minh Nguyệt học viện còn có một tứ cấp minh văn sư.”

Hạ Thanh Nghiên cũng không tính để Mộ Thần đối đầu với Lục Nghiêu, liền tính Mộ Thần may mắn thắng được Lục Nghiêu, một đệ tử nhị

cấp minh văn sư khác chắc chắn thắng không nổi tam cấp minh văn sư của Minh Nguyệt học viện.

Nói cách khác, minh văn viện nhiều nhất chỉ có thể thắng một trận, cứ

như vậy, khẳng định nếu để Mộ Thần đối đầu với tam cấp minh văn sư

Minh Nguyệt học viện, phần thắng sẽ khá lớn, sở dĩ nhắc tới Lục Nghiêu là cho Mộ Thần một chút áp lực, Mộ Thần một đường đều rất thuận lợi, đường đi rất thuận, cũng không phải là chuyện tốt gì.

Mộ Thần híp mắt, nếu như đồn đãi là thật, vậy thuật viện chỉ có hắn cùng Lam Nhược Phong có chút phần thắng thôi a!

https://thuviensach.vn

Thắng hai tràng, có nghĩa vẫn phải tặng ra hai mươi bốn cái danh ngạch, đây quả thực là chuyện khó.

… …

Đan viện, vài cao tầng tụ tập trong một đại sảnh.

“Minh Nguyệt học viện khiêu chiến, mọi người thấy thế nào?” Lộ Hàn hỏi.

“Ta thấy người Minh Nguyệt học viện, căn bản là không đem thuật viện học viện chúng ta để vào mắt.” Diêm Võ căm giận nói.

Lộ Hàn nhẹ hít một hơi, luận về nội tình, Thánh Tinh học viện vẫn là kém Minh Nguyệt học viện nhiều lắm.

“Ta đã tra qua, Minh Nguyệt học viện có ba đệ tửtam cấp đan sư, đan viện chúng ta lại chỉ có một mình Lam Nhược Phong.” Chỉ là, cho dù có Lam Nhược Phong, phần thắng cũng không phải rất lớn, dù sao, Lam Nhược Phong tuổi còn rất trẻ, chỉ mới vừa trở thành tam cấp đan sư không lâu.

Nếu Lam Nhược Phong không thắng được, vậy hai trận kia đều thua, đan viện toàn quân bị diệt, không khỏi quá khó coi rồi.

“Có lẽ, chúng ta nên đi tới minh văn viện mượn người.” Thái Thúc Danh ngẫm nghĩ một chút nói.

Lộ Hàn gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Nhân tài quá ít rồi! Hắn đã tra qua, Mộ Thần tại Đan Đỉnh Các bán ra tám loại tam cấp đan dược, tám loại đan dược kia đều hàm chứa khí tức dị

hỏa, nói cách khác, tám loại tam cấp đan dược kia đều là do Mộ Thần luyện https://thuviensach.vn

chế. Chỉ hướng về điểm này, luyện đan thuật của Mộ Thần chắc chắn đã trên Lam Nhược Phong.

“Mộ Thầnhắn cũng phải tham gia trận đấu của minh văn viện a!”

Diêm Võ do dự một chút, nói.

Lộ Hàn lắc đầu, nói: “Cái này không thành vấn đề, thời gian trận đấu của minh văn cùng đan thuật khác nhau, Mộ Thần có thể tham gia hai trận.”

… …

Phù viện.

“Viện trưởng, chúng ta nên làm gì đây?” Hoàng An bất an hỏi Tống Thừa.

Tống Thừa không để bụng, lên tiếng: “Làm gì à? Đi tới minh văn viện mượn người a!”

Phù viện mấy năm nay quả thật rất nghèo túng, trong học viện phù sư

dưới hai mươi tuổi chỉ biểu hiện thường thường, nếu muốn nhờ những người này đấu thắng người Minh Nguyệt học viện, đó là không có khả

năng.

Hoàng An cau mày, hỏi: “Hạ Thanh Nghiên sẽ cho mượn sao?” Nữ

nhân kia luôn rất keo kiệt a!

“Sự tình trọng đại, nàng sẽ có chừng mực.” Chỉ là sẽ phải thiếu nhân tình của nữ nhân kia, về sau sẽ bị nàng tính toán không ít.

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì, viện trưởng?” Hoàng An hỏi.

https://thuviensach.vn

Tống Thừa cắn chặt răng, nói: “Chỉ là, liền tính Mộ Thần có thể thắng một ván, một ván khác, chúng ta vẫn là không có phần thắng.”

“Có thể thắng một ván cũng không tồi rồi, Minh Nguyệt học viện, thật đúng là cao thủ xuất hiện lớp lớp.” Hoàng An tràn đầy ghen tị than thở.

“Ai nói không là đâu!” Tống Thừa bất đắc dĩ.

Trình độ coi trọng của Minh Nguyệt học viện đối với thuật viện cao hơn Thánh Tinh học viện bọn hắn nhiều, phù chú truyền thừa của người ta cũng đầy đủ hơn so với học viện bọn hắn.

… …

“Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Hạ Thanh Lệ đi vào phòng hỏi.

“Vừa rồi, người võ viện, đan viện, phù viện, thậm chí trận pháp viện đều đến đây.” Hạ Thanh Nghiên cười khổ nói.

“Bọn họ tới làm gì?” Hạ Thanh Lệ nhăn chặt mày, không hiểu mà hỏi.

“Bọn họ còn có thể tới làm gì? Là mượn người.” Hạ Thanh Nghiên híp mắt đáp lời.

Hạ Thanh Nghiên hiểu rõ gật đầu, nói: “Võ viện, đan viện, phù viện đều có thể lý giải, nhưng mà, người trận pháp viện tới làm gì?”

Hạ Thanh Nghiên nhún vai: “Có lời đồn nói, Mộ Thần hiểu trận pháp.”

Hạ Thanh Lệ híp mắt, nghi ngờ nói: “Lời đồn này ta cũng nghe nói qua, nhưng mà tựa hồ chỉ là lời đồn a!” Mộ Thần luyện đan thuật, minh văn thuật, phù thuật đều là quang minh chính đại thông qua chứng thực của các công hội, nhưng mà trận pháp thuật lại không có.

https://thuviensach.vn

“Đám gia hỏa kia, đại khái là muốn đem ngựa chết thành ngựa sống đi.” Hạ Thanh Nghiên híp mắt nói.

Trận pháp viện không có tam cấp trận pháp sư dưới hai mươi tuổi, lấy nhị cấp trận pháp sư đấu với tam cấp trận pháp sư, đó là đưa không danh ngạch.

“Mộ Thần gần đây đang làm gì vậy?! Đều không đi gặp người khác.”

Hạ Thanh Lệ tò mò.

Hạ Thanh Nghiên thở dài, Mộ Thần người này, thiên phú trác tuyệt, nhưng mà lại rất tùy tính, bất quá nàng cũng quản không nổi Mộ Thần, trên nhiều khía cạnh, Mộ Thần thậm chí đã vượt qua nàng, thiên tài giống như

Mộ Thần, nàng dạy không được, chỉ có thể để cho hắn tự do phát triển.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

124. Chương 124: Mượn Người

Luyện khí viện.

“Viện trưởng, trận đấu lần này ngươi thấy thế nào?” Đôi mắt Phan Hưng Quốc trông mong nhìn Lôi Thành hỏi.

Lôi Thành cười khổ một chút, thấy thế nào ư? Có thể thấy thế nào nữa, đám ngốc học sinh trong học viện kia, không có một người thăng cấp thành tam cấp luyện khí sư, cho dù hắn sốt ruột thế nào, cũng là chuyện vô bổ a!

Minh Nguyệt học viện thế tới ào ạt, luyện khí viện bọn họ nếu như

một trận đều thắng không được, vậy học viện liền bị tổn thất sáu danh ngạch a!

“Mấy viện khác tính thế nào?” Lôi Thành hỏi phó viện trưởng Phan Hưng Quốc.

“Nghe nói, đan viện, phù viện, trận pháp viện đều tới minh văn viện mượn người.” Phan Hưng Quốc đáp.

Lôi Thành nhíu mày không hiểu: “Tới minh văn viện mượn người?

Đan viện và phù viện thì có thể lý giải, trận pháp viện đi làm cái gì?”

Phan Hưng Quốc nhún vai, nói: “Hách viện trưởng đại khái là không còn cách nào, bị bức tới bất đắc dĩ mới nghĩ đến tìm Mộ Thần, nhưng mà, https://thuviensach.vn

Mộ Thần nếu thật sự muốn đại biểu trận pháp viện dự thi, thì còn cần phải thông qua khảo hạch của trận pháp viện.”

Lôi Thành khẽ thở dài, nói: “Đáng tiếc không có lời đồn nói Mộ Thần biết luyện khí.” Nếu không mà nói, hắn cũng nguyện ý đi theo náo nhiệt.

Mộ Thần người này, học luyện đan, học phù chú, học minh văn, thậm chí có khả năng đã học trận pháp, tại sao lại không học luyện khí đâu, luyện khí là chức nghiệp có tiền đồ cỡ nào a!

“Mộ Thần hỗn đản này, tại sao lại không có hứng thú với luyện khí chứ, phải biết đệ tử luyện khí viện chúng ta, một đám thân cường thể kiện, vạm vỡ, không biết được bao nhiêu nữ hài tử hoan nghênh đâu.” Lôi Thành không vui lẩm bẩm.

Phan Hưng Quốc cúi đầu, âm thầm nghĩ: Kỳ thật, hiện tại nữ hài tử

đều thích tiểu bạch kiểm, những đệ tử cao lớn thô kệch, cả ngày một thân mồ hôi của viện bọn họ, cũng không có được bao nhiêu hoan nghênh.

… …

“Diệp sư đệ.” Tân Như Ca đang đứng bên cạnh luyện võ đài, hướng Diệp Thạch gọi một tiếng.

Diệp Thạch nhìn thấy Tân Như Ca, lập tức lộ ra một nụ cười, “Sư tỷ, ngươi đã đến rồi?”

Tân Như Ca cười cười với Diệp Thạch, tiểu sư đệ này của mình, càng ngày càng giống như châu tròn ngọc sáng.

Tiểu sư đệ bây giờ đã phát đạt, ăn đồ ăn, đều là trực tiếp đặt hàng từ

Thiên Hương lâu, rộng rãi muốn chết.

https://thuviensach.vn

Nghe nói, đồ ăn của Thiên Hương lâu, ăn không chỉ có thể tăng lên thực lực, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhìn tiểu sư đệ nhà mình, gần đây càng ngày càng trắng nộn, lời đồn đồ ăn Thiên Hương lâu có thể mỹ

dung dưỡng nhan hẳn là sự thật, đáng tiếc, cho dù là thật, mình cũng ăn không nổi, có một vị hôn phu biết kiếm tiền, thật sự là làm cho người khác không ghen tị cũng không được a!

“Tiểu sư đệ, nghe nói, ngươi gần đây tu luyện rất khắc khổ?” Diệp Thạch đã thăng cấp cửu tinh võ sư, đuổi kịp bước đi của Mộ Thần.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Sư phụ nói, người Hoa Lan đế quốc muốn tới tìm đánh, đến lúc đó, ta sẽ lên đài đánh nhau.”

Tân Như Ca: “…”

Người Fred đế quốc muốn tới, kích thích ý chí chiến đấu của rất nhiều đệ tử trong học viện, nhìn trình độ coi trọng của cao tầng học viện đối với những người này liền biết, người tới không đơn giản!

Tân Như Ca thấy tay Diệp Thạch, nhíu mày hỏi: “Ngươi bị thương?”

Diệp Thạch không để bụng cười cười, nói: “Không có việc gì.”

Tân sinh đệ tử không có nhiều người là đối thủ của hắn, cũng may đệ

tử cao cấp trong học viện vẫn có, Diệp Thạch gần đây thường xuyên đi tìm vài người chiến đấu cuồng trong học viện khiêu chiến, đánh đến hưng phấn, bị thương là chuyện khó tránh khỏi.

Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch, hơi hơi híp mắt, đệ tử giống Diệp Thạch vừa có thiên phú, lại có thể chịu bỏ công sức rèn luyện, còn ham thích thực chiến, rất ít a!

“Sư tỷ, khi nào người Hoa Lan đế quốc đến?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

“Khoảng mười ngày nữa.” Tân Như Ca thản nhiên nói.

Diệp Thạch múa may cây roi trên tay một chút, lộ ra một hàm răng trắng sáng, đầy hưng phấn nói: “Đến lúc đó, ta muốn cho bọn họ biết lợi hại.”

Nhìn bộ dáng Diệp Thạch hưng trí bừng bừng, sắc mặt Tân Như Ca có chút ảm đạm.

Fred đế quốc lai giả bất thiện, lần này danh ngạch vào bí cảnh còn không biết bị đoạt bao nhiêu..

… …

Mộ Thần lăng lăng nhìn Hạ Thanh Nghiên, hỏi: “Viện trưởng, ngươi muốn ta tham gia trận đấu võ viện, đan viện, phù viện, minh văn viện còn có trận pháp viện?”

Hạ Thanh Nghiên thật đúng là coi trọng hắn, tổng cộng mới có sáu trận đấu, một mình hắn liền muốn tham gia năm hạng?

Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Người giỏi phải làm nhiều, nhân tài học viện rất thưa thớt, chỉ có thể để cho ngươi xuất mã.”

Mộ Thần cười khổ nói: “Viện trưởng, hình như là ngươi coi trọng ta hơi nhiều rồi, hơn nữa, trận pháp viện vì sao lại tìm tới ta…” Chuyện hắn biết trận pháp, hẳn là chỉ có rất ít người biết mới đúng.

“Trận pháp viện bên kia không có nhân tài gì, lại nghe nói ngươi biết trận pháp thuật, mới có thể tới tìm ngươi, tên Hách Đồ kia hẳn là cũng là bị

bức tới nóng nảy, bất quá, ngươi nếu muốn tham gia trận đấu bên trận pháp viện, còn phải thông qua khảo hạch của trận pháp viện kia.” Hạ Thanh Nghiên nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, khóe miệng nổi lên một tia lương lương tươi cười, còn phải thông qua khảo hạch? Hắn nào có nhiều thời gian như vậy, “Viện trưởng thay ta từ chối đi.”

Hạ Thanh Nghiên nhíu mày nhìn Mộ Thần, nghiêm túc nói: “Mộ

Thần, cùng Minh Nguyệt học viện tỷ thí có quan hệ trực tiếp đến nhân số

học viện chúng ta có thể đi vào Lạc U bí cảnh, mà nhân số có thể đi vào Lạc U bí cảnh rất có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ của quốc gia, nếu như ngươi có thực lực, ta không hy vọng ngươi che giấu, phải lấy đại cục làm trọng.”

Mộ Thần cười cười, ngại ngùng nói: “Viện trưởng, ta tiếp xúc với trận pháp thuật không nhiều lắm, cố gắng lên sân khấu cũng chỉ là tự rước lấy nhục, không phải ta không nguyện ý vì học viện xuất lực, mà là năng lực có hạn.” Đại cục? Thứ gọi là đại cục này, có thể cùng hắn có bao nhiêu quan hệ?

Hạ Thanh Nghiên khẽ thở dài, nói: “Được rồi, ngươi không tham gia trận đấu trận pháp viện cũng được, bất quá, các trận đấu còn lại, ngươi phải thắng, không cho thua.”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Viện trưởng, ngươi quá đề cao ta rồi, học viện đối phương chính là có tứ cấp minh văn sư, còn có hai võ linh a.”

“Ta biết, viện trưởng tính chọn dùng sách lược điền kỵ đua ngựa, phần thắng trận đấu không lớn thì trực tiếp buông tha, ngươi sẽ không cần đối đầu cùng tứ cấp minh văn sư kia, ngươi chỉ cần thắng tam cấp minh văn sư

của học viện đối phương là được.” Hạ Thanh Nghiên khẽ thở dài nói.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Ta hiểu.”

“Trách nhiệm của ngươi rất trọng đại, mấy ngày này không cần vội vàng kiếm nguyên thạch, nên hảo hảo tu luyện và nghiên cứu học thuật đi.”

Hạ Thanh Nghiên nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, đáp lời: “Ta minh bạch.”

… …

Trận pháp viện.

“Hạ Thanh Nghiên từ chối bên chúng ta?” Hách Đồ nhíu mày hỏi.

Địch Hàn gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hạ Thanh Nghiên nói, Mộ Thần nghiên cứu trận pháp thuật không nhiều lắm, không đủ để xuất chiến.”

Hách Đồ nhíu mày, nói: “Nghiên cứu không nhiều lắm sao? Ta nghe nói trận pháp thuật của Mộ Thần rất lợi hại a! Nha đầu chết tiệt kia, sẽ

không phải là tàng tư đi.”

Địch Hàn lắc đầu, nói: “Tại trên loại sự tình này, Hạ Thanh Nghiên hẳn là sẽ không tàng tư.” Việc này liên quan đến ba cái danh ngạch tiến vào bí cảnh, Hạ Thanh Nghiên sẽ không làm ẩu.

Hách Đồ nhẹ hít một hơi, nói: “Xem ra, cầu người không bằng cầu mình, từ trong học viện tìm vài người trận pháp thuật cường một ít để trọng điểm bồi dưỡng đi.”

“Viện trưởng, những người đó cùng Minh Nguyệt học viện kém nhiều lắm.” Địch Hàn nhíu mày nói.

Hách Đồ bất đắc dĩ nói: “Không có nhân tài, ta cũng không thể biến một người ra cho ngươi a!”

… …

Trang Du dựa vào Lam Nhược Phong, ngồi trên lan can cao cao, cùng Lam Nhược Phong thưởng thức cảnh đêm.

https://thuviensach.vn

Dưới bầu trời đêm, Trang Du xinh đẹp như họa, nhiếp đi hồn phách người khác.

“Nhược Phong, nghe nói người Minh Nguyệt học viện chuẩn bị tới đây, đến lúc đó, ngươi sẽ đại biểu đan viện xuất chiến sao?” Trang Du nghiêng đầu, hỏi Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”

“Ngươi có nắm chắc không?” Trang Du vụt sáng ánh mắt hỏi.

Lam Nhược Phong gật đầu nói: “Đương nhiên.”

“Nghe nói Mộ Thần cũng sẽ tham gia trận đấu đan dược.” Trang Du nhăn chặt mày nói.

Lam Nhược Phong dừng một chút, gật đầu: “Đúng.”

Mộ Thần chẳng những phải tham gia trận đấu đan viện, còn đồng thời sẽ tham gia trận đấu võ viện, minh văn viện, phù viện, nghe nói, vốn là trận pháp viện cũng có ý để Mộ Thần xuất chiến, bất quá hình như bị Hạ Thanh Nghiên từ chối.

Học viện cao tầng, ký thác kỳ vọng rất cao đối với Mộ Thần. Đan viện viện trưởng tín nhiệm Mộ Thần hơn xa hắn, Lam Nhược Phong siết chặt tay, trận đấu này, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua.

“Nghe nói, bên trong Minh Nguyệt học viện có một đệ tử mười lăm tuổi đã lànhị tinh võ linh, còn là một tứ cấp minh văn sư, thật sự là lợi hại a!” Trang Du thì thào cảm thán.

Trong con ngươi Lam Nhược Phong hiện lên một tia ghen tị, trên đời này cư nhiên có nhiều thiên tài như vậy, đã có một Mộ Thần, lại nhiều thêm https://thuviensach.vn

một Lục Nghiêu, “Đúng vậy! Nếu Mộ Thần gặp gỡ hắn, sợ là muốn đau đầu.”

Trang Du lo lắng lo lắng nhíu mày, nói: “Nếu Mộ Thần đối đầu với người này, sợ là phần thắng không lớn.”

Lam Nhược Phong gật gật đầu: “Đúng vậy!”

… …

“Còn có chín ngày mới có thể đến Thánh Tinh học viện a! Vẫn luôn tại phía trên Vân điểu, ta đều muốn hôn mê rồi.” Liễu Tuyết Yên híp mắt, buồn bực nói.

“Đúng đúng, đến Hoàng đô Huyền Phong đế quốc là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bất quá, Huyền Phong đế quốc thật đúng là hoang vắng a, linh khí sơn cũngkhông có nhìn thấy bao nhiêu toà, so với Fred đế quốc chúng ta kém xa lắc.” Đồng Dao Dao bĩu môi nói.

Tiết Khải Kỳ cười cười, nói: “Cho nên, Huyền Phong đế quốc bất quá chỉ là một cái tiểu quốc, làm sao có thể cùng Fred đế quốc chúng ta so sánh a!”

“Nói cũng đúng, Thánh Tinh học viện là cao nhất trong đám học viện Huyền Phong đế quốc, nhưng ta nghe nói, học viện kia chuyên môn xuất ra giá áo túi cơm.”

“Viện trưởng tựa hồ an bài cho chúng ta cùng đệ tử Thánh Tinh học viện tỷ thí, những người đó làm sao có thể là đối thủ của học viện chúng ta.”

“Ta nghe nói, viện trưởng cùng Thánh Tinh học viện viện trưởng nói rõ điều kiện rồi, đem hai mươi người ra tỷ thí, thắng một trận, được ba cái danh ngạch.”

https://thuviensach.vn

“Lấy năng lực của học viện chúng ta, Thánh Tinh học viện đã xác định là toàn quân bị diệt rồi.”

“Còn không phải sao, lão viện trưởng của Thánh Tinh học viện kia cũng thật là, trực tiếp cho chúng ta sáu mươi cái danh ngạch thì tốt rồi, cần gì phải làm cho bọn họ tự rước lấy nhục.”

“Ừ đúng, ta nghe nói, Thánh Tinh học viện phù viện, trận pháp viện, luyện khí viện đều không có tam cấp thuật sư dưới hai mươi tuổi, chỉ có điểm trình độ ấy, làm saocó thể cùng viện chúng ta so sánh a!”

“Sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng hết toàn lực, Thánh Tinh học viện vẫn là gia hỏa có chút khó giải quyết, các ngươi đừng phớt lờ.” Một nam tử

trung niên thân mặc hắc y, sắc mặt lãnh khốc đi ra nói.

Nhìn thấy nam tử đi ra, vài đệ tử đang phấn chấn, lập tức thu liễm lại.

“Chào hiệu trưởng.” Vài đệ tử cung kính nói.

Đôi mắt Vô Sát tại trên đám người Lục Nghiêu xẹt qua, “Lúc tỷ thí cùng Thánh Tinh học viện, các ngươi ít nhất phải thắngnăm trận, hiểu chưa?”

“Viện trưởng yên tâm chuyện bên Thánh Tinh học viện, chúng ta đấu với bọn họ một hồi liền thắng được.” Liễu Tuyết Yên tràn đầy tin tưởng nói.

Không Sát lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Tuyết Yên một cái, nói:

“Không nên phớt lờ, Thánh Tinh học viện không là dễ đối phó như trong tưởng tượng của các ngươi đâu.”

Vài đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

125. Chương 125: Sách Cổ

Mộ Thần mới vừa trở lại biệt viện, Diệp Thạch đã vội vàng nhào qua Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn mặt Diệp Thạch đỏ lên, cười hỏi: “Sao vậy? Gặp được chuyện gì tốt sao?”

Diệp Thạch cười đầy hưng phấn, đắc ý nói: “Sách kia quả nhiên là bảo vật!”

Tốn ba trăm vạn nguyên thạch mua, Diệp Thạch vẫn luôn lo lắng bị

chịu thiệt, bất quá, sách kia ngược lại không để hắn thất vọng, sau khi hút máu của hắn, liền giống như từ súng bắn chim trở thành pháo, lập tức trở

nên to lớn hơn.

Mộ Thần không hiểu: “Bảo vật?”

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy sách ra, cắt ngón tay đem máu tích lên trang sách, rất nhanh, quyển sách bình thường như không có gì lại phát ra một trận kim quang, hóa thành một quyển sách cổ kim sắc, chữ

bên trong cũng trở nên bình thường.

Đôi mắt Diệp Thạch lượng lượng, nói với Mộ Thần: “Sách này rất hút máua, mỗi lần hút máu, đều chỉ có thể duy trì một canh giờ.”

https://thuviensach.vn

Hắn tại trong tỷ thí không cẩn thận bị thương, thời điểm lấy sách ra, máu dừng trên trang sách, mới phát hiện điểm này.

Mộ Thần mở sách ra nhìn nhìn, đôi mắt xẹt qua vài phần suy nghĩ sâu xa.

“Sách này ngươi xem qua chưa?” Mộ Thần ngẩng đầu hỏi.

“Rồi.Nhưng mà ta chỉ hiểu một chút.” Diệp Thạch có chút ngại ngùng cười với Mộ Thần, so sánh với Mộ Thần tài trí hơn người, hắn xác thực có chút ngu ngốc a, Diệp Thạch có chút bất an cắn cắn môi, hắn như vậy, có thể xứng với Mộ Thần sao?

“Đây là một bản trận pháp thuật, xem ra rất không tầm thường.” Mộ

Thần mở sách ra nhìn thử, sắc mặt nghiêm túc nói.

Mặt sau quyển sách kim sắc, có một con sư tử dáng người, đỉnh đầu hai chân, râu dê thần thú, đúng là thượng cổ mười đại thần thú chi nhất Bạch Trạch*.

Diệp Thạch gật gật đầu, trong mắrt hiện lên vài phần thâm sắc, nói:

“Cha ta có khả năng xuất thân từ trận pháp thế gia.”

Mộ Thần cúi đầu, chính quy công Bạch Nghị của Trang Du xuất thân từ trận pháp thế gia Bạch gia, đại bộ phận người Bạch gia đều là trận pháp sư, nghe nói huyết mạch rất Bạch gia đặc biệt, cho nên tựa hồ đặc biệt coi trọng huyết thống, tử nữ cùng song nhi của Bạch gia, bình thường đều không thể ngoại gả.

Đương nhiên, ngoại nhân nếu muốn thú nữ nhi cùng song nhi Bạch gia, đều không phải là không có một chút khả năng, một chút khả năng kia, chính là người nọ cần phải trên trận pháp thuật đạt được người Bạch gia tán thành, muốn đạt được tán thành từ người Bạch gia, người nọ ít nhất phải là một lục cấp trận pháp sư.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vươn tay, tại Mộ Thần trước mắt quơ quơ, hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì đó?”

Mộ Thần cười cười, ôm Diệp Thạch, tại trên thắt lưng Diệp Thạch xoa nắn một phen, Diệp Thạch lập tức mềm nhũn ngã vào trong ngực Mộ Thần, nhất thời mặt đỏ giống như quả táo.

“Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ luyện đan, phù chú, minh văn đều phải trước phóng ra một chút, ta hẳn là nên chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, thân sinh phụ thân của ngươi, hơn phân nửa sinh ra trong trận pháp thế gia, nếu muốn đạt được tán thành của phụ thân ngươi, ta sợ điều kiện là về trận pháp.” Mộ Thần hôn hôn mặt Diệp Thạch, nói.

Ánh mắt Diệp Thạch mơ hồ bất định, cúi đầu, lảm nhảm: “Chuyện của ta cùng hắn có quan hệ gì chứ, hắn có đồng ý hay không cũng không quan trọng, ta mới không cần để ý tới hắn.”

“Cho dù nói như thế nào, người nọ đều là phụ thân ngươi a! Phải đạt được nhạc phụ đại nhân tán thành a.” Mộ Thần nghiêm túc nói.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Nhiều năm như vậy, ngay cả cái mặt đều không lộ, chuyện của ta mới không cần hắn khoa tay múa chân đâu.”

Mộ Thần nhu nhu đầu Diệp Thạch, nói: “Có rảnh thì đọc nhiều chút sách này đi, trận pháp đầu tiên của sách này, chính là tam cấp trận pháp, ngươi không có tiếp xúc qua trận pháp, lại có thể xem hiểu một ít, cho thấy ngươi rất có thiên phú.”

Người Bạch gia, tại trên trận pháp thuật đều được trời cao ưu ái, Diệp Thạch có lẽ tại phương diện này, cũng có thiên phú rất cao nói không chừng.

Diệp Thạch có chút ngại ngùng nói: “Ta vừa đọc sách, liền ngủ gà ngủ

gật.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Có lẽ, trận pháp thuật sẽ không.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Được rồi, ta nghe lời ngươi.”

… …

Minh văn viện.

“Ngươi nói cái gì, ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm trận pháp viện?” Hạ Thanh Nghiên cau mày, tràn đầy kinh ngạc nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

Hạ Thanh Nghiên không hiểu nhìn Mộ Thần, hỏi: “Trước kia ngươi không phải nói là thực lực ngươi có hạn sao?” Mộ Thần người này, thời điểm này còn thay đổi xoành xoạch như vậy.

“Trước kia là thực lực ta không đủ, bất quá hôm qua, ta ngẫu nhiên vẽ

ra một cái tam cấp trận pháp, đã bước chân vào hàng ngũ tam cấp trận pháp sư, nhớ tới lời viện trưởng ngài nói, hết thảy lấy đại cục làm trọng, ta cảm giác sâu sắc có lý, ta thân là một thành viên của học viện, tất nhiên phải vì học viện xuất một phần lực.” Mộ Thần nghiêm trang nói.

Hạ Thanh Nghiên nhìn vẻ mặt chính khí kia của Mộ Thần, trong lòng nhịn không được phiên cái xem thường, bốn chữ ‘Đại cục làm trọng’ này, từ miệng Mộ Thần nói ra, như thế nào lại không được tự nhiên đâu.

Hạ Thanh Nghiên không biết vì sao Mộ Thần lại đột nhiên nghĩ đến việc tham gia thi đấu trận pháp viện, nhưng mà, tuyệt đối cùng đại cục làm trọng không có gì quan hệ.

Mộ Thần người này ở mặt ngoài thoạt nhìn là một người tốt, kỳ thật rất lạnh lùng, nếu không phải là tất cả mọi người biết hắn có đan thuật, phù https://thuviensach.vn

thuật, chỉ sợ hắn ngay cả trận tỷ thí của hai viện này đều lười tham gia, hiện tại cư nhiên chủ động tham gia tỷ thí trận pháp viện.

“Ngươi có điều kiện gì sao?” Hạ Thanh Nghiên nghi ngờ hỏi.

Mộ Thần cười cười, nói: “Thân là một thành viên trong học viện, vốn là vì học viện xuất lực là theo lẽ thường phải làm, chỉ là, ta đối với trận pháp thật sự rất có hứng thú, nếu như có thể may mắn thắng được trận đấu, ta hy vọng có thể tự do xuất nhập Tàng thư các ở trận pháp viện.”

Hạ Thanh Nghiên cười cười, âm thầm nghĩ: Lúc này mới là bình thường a, Mộ Thần người này vô lợi sẽ không làm, nếu như không muốn có được những thứ gì, hà tất phải hạ thân đấu cho trận pháp viện.

… …

Trận pháp viện.

“Viện trưởng, Hạ Thanh Nghiên nói, Mộ Thần nguyện ý tỷ thí cho trận pháp viện.” Địch Hàn hưng phấn nói.

Tuy rằng Mộ Thần cũng không có công khai triển lãm qua tạo nghệ

trên trận pháp thuật, nhưng mà, sau khi Mộ Thần tiến vào học viện, đã nhiều lần làm ra kỳ tích, bởi vậy, Địch Hàn đối với Mộ Thần rất có tin tưởng.

Hách Đồ nhíu mày, tràn đầy không hiểu: “Hạ Thanh Nghiên là xảy ra chuyện gì? Hôm qua mới nói Mộ Thần sẽ không tham gia, hôm nay lại sửa lại.”

“Hình như là Mộ Thần tự mình cải biến chủ ý, Hạ Thanh Nghiên ra điều kiện, nếu Mộ Thần thông qua khảo hạch, thì phải cho hắn tự do xuất nhập Tàng thư các viện chúng ta.” Địch Hàn nói.

https://thuviensach.vn

Hách Đồ gật gật đầu, nói: “Cái này không thành vấn đề.”

Mộ Thần cũng là học sinh Thánh Tinh học viện, có thể tính là người một nhà, điểm yêu cầu ấy cũng không tính là cao.

“Tuy rằng Mộ Thần đồng ý, nhưng mà năng lực của hắn đến tột cùng như thế nào, còn phải nhìn một cái mới được.” Hách Đồ như có điều suy nghĩ mà nói.

Địch Hàn gật gật đầu, âm thầm chấp nhận: “Viện trưởng nói đúng.”

Vài đệ tử trong trận pháp viện, vì tỷ thí đã móc hết sức lực, nếu như

Mộ Thần không có đủ thực lực, trong lòng những đệ tử đó sẽ khó tránh khỏi tức giận.

… …

Sự tình Mộ Thần tiếp nhận trận tỷ thí pháp, bị lan truyền nhanh chóng.

Minh Nguyệt học viện thế tới ào ạt, cảm xúc của các đệ tử đều có chút buộc chặt, một chút gió thổi cỏ lay có quan hệ tới tỷ thí, đều truyền nhanh chóng.

“Mộ Thần cư nhiên tiếp nhận tỷ thí trận pháp viện, không phải nói là trận pháp viện bị hắn đẩy ra sao?” Tạ Đan Yên không hiểu.

Trình Uyển Bạch lắc lắc đầu, nói: “Vốn là đã đẩy ra, kết quả lại đồng ý, thật sự là kỳ quái.”

Tạ Đan Yên phiên cái xem thường, tức giận nói: “Mộ Thần người này là cái đức hạnh gì, ngươi còn không biết sao! Hắn lúc trước không đáp ứng, hiện tại lại đáp ứng, nhất định là muốn chỗ tốt gì đó.”

Trình Uyển Bạch không cho là đúng, nói: “Đan Yên, ngươi không nên nghĩ như vậy về Mộ Thần đi! Cũng có lẽ là Mộ Thần lúc trước không nắm https://thuviensach.vn

chắc thắng được trận đấu, sau đó, đột nhiên tại trên trận pháp có lĩnh ngộ, rồi thăng cấp, cho nên, mới muốn vì học viện xuất lực.”

Tạ Đan Yên xuy xuy nở nụ cười, bất đắc dĩ nói: “Uyển Bạch, ngươi thật đúng là ngây thơ a! Mộ Thần nếu thật sự là bởi vì dạng ý nghĩ này mới tham gia trận đấu, ba chữ Tạ Đan Yên, ta sẽ đảo lại viết.”

Trình Uyển Bạch xấu hổ cười cười, dời đề tài, nói: “Cảm xúc của cao tầng học viện gần đây tựa hồ không tốt lắm a! Minh Nguyệt học viện thật sự lợi hại như vậy sao?”

Tạ Đan Yên híp mắt, bản đồ của Fred đế quốc lớn gấp ba Huyền Phong đế quốc bọn họ, tài nguyên cũng phong phú hơn so với quốc gia bọn hắn, tố chất học viện, tất nhiên sẽ cao hơn Minh Nguyệt học viện.

“Lợi hại hay không, chờ bọn hắn đến mới biết được.” Tạ Đan Yên nghiến răng nói.

“Một mình Mộ Thần phải tham gia năm hạng trận đấu, có thể quá khó khăn hay không.” Trình Uyển Bạch lo lắng nói.

Tạ Đan Yên bất đắc dĩ cười, nói: “Hy vọng hắn có thể thắng đi, nếu như năm trận đấu đều thua sạch, sẽ là chuyện rất vui a.” Mười lăm danh ngạch a!

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ liếc mắt trắng với Tạ Đan Yên, Tạ Đan Yên xấu hổ cười, nói: “Ta nói giỡn thôi, lấy thực lực của Mộ Thần, ít nhất có thể thắng được một nửa, toàn thắng cũng không phải không có thể.”

Trình Uyển Bạch híp mắt, hỏi: “Đan Yên, ngươi cảm thấy trận pháp thuật của Mộ Thần, tại trình độ nào?”

Tạ Đan Yên bĩu môi, nói: “Lấy tính cách trơn trượt giống như hồ ly của hắn, hẳn là tam cấp trận pháp sư đi.” Không đến tam cấp, Mộ Thần hẳn https://thuviensach.vn

là sẽ không chấp nhận khiêu chiến trận pháp viện.

“Tam cấp? Có khả năng sao? Hắn có nhiều thời gian như vậy sao?”

Trình Uyển Bạch khẽ cau mày nói.

Tạ Đan Yên nhún vai, nói: “Đối với tên kia mà nói, thời gian, tiết kiệm một chút là có.”

… …

Trận pháp viện.

“Viện trưởng, viện trưởng, Mộ Thần đến.” Một đệ tử vội vội vàng vàng đi vào phòng hiệu trưởng nói.

Hách Đồ mãnh liệt nhảy dựng lên, “Hắn đến? Người đâu? Người đâu?”

“Đi rồi ạ!”

Hách Đồ lập tức nổi giận, “Đi rồi? Sao lại đi?”

“Mộ đồng học tới viện chúng ta liền hỏi, như thế nào thì tính là thông qua thí nghiệm, vẽ một cái tam cấp trận văn được không. Một lão sư nói đúng, Mộ đồng học liền dễ dàng vẽ ra một cái trận văn tam cấp, rồi sau đó bước đi.”

Hách Đồ sửng sốt, hỏi: “Là tam cấp trận văn? Đúng là tam cấp trận văn sao? Các ngươi không nhìn lầm chứ?”

Hách Đồ âm thầm nghĩ: Trận pháp viện từ từ xuống dốc, thực lực những thằng nhóc đó thật sự kém cỏi, nhưng mà, tam cấp trận văn cùng nhị

cấp trận văn hẳn là vẫn có thể nhìn ra đi.

“Viện trưởng, đúng là tam cấp trận văn, Thái Hà đạo sư đã xác nhận.”

https://thuviensach.vn

Hách Đồ híp mắt, nói: “Vậy thì không sai rồi.” Ánh mắt của Thái Hà chắc chắn sẽ không sai.

Hách Đồ như có điều suy nghĩ, nhíu mày hỏi: “Hắn vẽ một cái tam cấp trận văn xong, các ngươi liền để cho hắn đi?”

Lúc ấy người ở chỗ đó đều sửng sốt, thời điểm phục hồi lại tinh thần, Mộ Thần đã ly khai.

“Lúc ấy phản ứng của mọi người chậm một nhịp, thời điểm kịp phản ứng thì người đã không thấy.”

Hách Đồ nghiến răng nghĩ: Một đám ngu xuẩn! Thực lực không tốt thì thôi đi, phản ứng còn chậm như vậy!

“Trận văn hắn lưu lại đâu, ta đi nhìn xem.” Hách Đồ đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài.*Bạch Trạch:

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

126. Chương 126: Cải BiếN Chủ Ý

Này, các ngươi nghe nói chưa? Minh Nguyệt học viện chuẩn bị tới đây đấy, nghe nói trong đám người đó còn có một tuyệt thế thiên tài nha!” Lâu Nhược Y nghiêng đầu nói.

“Tuyệt thế thiên tài? Thiên tài bao nhiêu? So với Mộ Thần còn thiên tài hơn sao? Ta không tin.” Mễ Tuyết bĩu môi, không cho là đúng.

Lâu Nhược Y phiên cái xem thường, bất đắc dĩ liếc mắt trắng với Mễ

Tuyết, “Mễ Tuyết, tại trong mắt ngươi, cũng chỉ có một thiên tài là Mộ

Thần đi.”

Mễ Tuyết nằm ở trên giường cắn hạt dưa, lười biếng nói: “Đúng thì thế nào, các ngươi chưa nghe nói sao? Hắn tại trận pháp viện, vẽ ra một cái tam cấp trận văn, đã là cái tam cấp trận pháp sư, trận pháp, minh văn, đan thuật, phù thuật, trừ bỏ sinh hài tử, giống như không có việc hắn không biết.”

“Hắn còn không biết luyện khí, điểm này, viện trưởng luyện khí viện rất đau lòng nha.” Lâu Nhược Y cười như không cười mà nói.

“Luyện khí đó là hắn không nguyện ý học, nếu là hắn nguyện ý học, kia khẳng định là tiện tay là xong, học luyện khí cả ngày một thân mồ hôi, thật sự không có ý nghĩa, khó trách Mộ Thần không muốn học.” Mễ Tuyết đầy lý giải nói.

https://thuviensach.vn

Bách Nhạc ôm hai tay, khẽ thở dài, lương lương trừng mắt nhìn Mễ

Tuyết một cái, “Mộ Thần đích thật là thiên tài trong thiên tài, đáng tiếc a!

Là hoa đã có chủ.”

Mễ Tuyết ủ rũ nói: “Mộ Thần người này, vì sao lại không háo sắc đâu, không phải nói, nam nhân đều háo sắc sao?” Trừ bỏ Diệp Thạch, Mộ Thần đối với ai đều không đổi mặt.

“Nếu hắn háo sắc, ngươi tính làm gì?!” Bách Nhạc bỡn cợt hỏi.

Mễ Tuyết nhún vai, nói: “Nếu hắn háo sắc, có lẽ ta có thể tranh thủ

được một chút a!”

Lâu Nhược Y tức giận trừng mắt nhìn Mễ Tuyết, “Tiểu nha đầu ngươi thật không biết xấu hổ nha.”

Mễ Tuyết trừng mắt nhìn Lâu Nhược Y, nói: “Không có biện pháp a!

Ai biểu hắn ưu tú như vậy, Nhược Y, ngươi dám nói là ngươi không động tâm đi.”

Lâu Nhược Y hung hăng liếc mắt trắng với Mễ Tuyết, không nói gì.

“Mộ Thần đúng là thiên tài, bất quá, nghe nói, trong đám người tới từ

Minh Nguyệt học viện, có một nhân vật càng giống thiên tài, tên là Lục Nghiêu, mười lăm tuổi, nhị tinh võ linh, đồng thời còn là một tứ cấp minh văn sư.” Sắc mặt Bách Nhạc nghiêm túc nói.

Trên mặt Diệp Dung hiện lên vài phần dị sắc, nhị tinh võ linh, cường giả tuổi trẻ như vậy, Thánh Tinh học viện cũng không có a!

“Lần này Mộ Thần gặp được đối thủ a!” Diệp Dung nhịn không được nói.

https://thuviensach.vn

Mễ Tuyết gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mộ Thần nếu là thời điểm tỷ

thí minh văn, gặp được Lục Nghiêu, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói.”

“Nghe nói một mình Mộ Thần đã ôm đồm năm hạng tỷ thí.” Diệp Dung híp mắt, nếu như người này thua sạch, mặt mũi sẽ bị ném lớn, một mình Mộ Thần quan hệ tới mười lăm danh ngạch, nếu thua sạch, không biết hắn có thể bị hạ đài hay không.

Diệp Dung giờ phút này đối với Mộ Thần chỉ còn lại hận ý, chỉ ngóng trông Mộ Thần bị xui xẻo.

… …

Mộ Thần đi vào biệt viện, Diệp Thạch đang ôm một quyển sách trận pháp nhập môn, nhìn chăm chú.

Có lẽ thật sự là ảnh hưởng của huyết mạch, Diệp Thạch tại trên trận pháp có thiên phú cực cao.

Rất nhiều trận pháp nhất cấp, Diệp Thạch chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể vẽ ra, ngộ tính của Mộ Thần tại trên trận pháp thượng, thậm chí cũng không bằng Diệp Thạch.

Nhìn thấy Mộ Thần đi vào, trên mặt Diệp Thạch nhất thời lộ ra một tia tươi cười ngọt ngào, “Nghe nói ngươi quyết định tham gia thi đấu thay trận pháp viện?”

Mộ Thần thản nhiên cười gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Thạch con mắt loạn chuyển, “Ngươi không phải là không nguyện ý sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý a?”

Mộ Thần cười cười, bỡn cợt nhìn Diệp Thạch, biểu tình của Diệp Thạch tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng mà, trong con ngươi đã che dấu không https://thuviensach.vn

được chờ đợi, giống như là muốn xác nhận cái gì.

“Ta đột nhiên nghĩ thông suốt, nên vì học viện làm vẻ vang, là người phải có trách nhiệm.”

Diệp Thạch nghe thấy lời Mộ Thần nói, có chút ủ rũ cúi đầu.

Mộ Thần nhìn bộ dáng của Diệp Thạch, cười cười, ôm chầm thắt lưng Diệp Thạch, tại trên trán Diệp Thạch hôn một chút, “Ta nói giỡn thôi, ta tham gia trận đấu, tất nhiên là vì ngươi, trận pháp thuật của phụ thân ngươi hẳn là không kém, ta nhất định phải vượt qua hắn, vì ngươi làm vẻ vang.”

Trong ánh mắt Diệp Thạch nổi lên vài phần đắc ý, nắm nắm tay, nói:

“Đúng vậy, ngươi nhất định phải mạnh hơn hắn, đem hắn dẫm dưới lòng bàn chân, cho hắn biết lợi hại.”

Mộ Thần: “…” Diệp Thạch tựa hồ đối với người phụ thân kia, có thành kiến rất lớn a!

“Quyển sách kia đâu?”

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy sách ra, giao cho Mộ Thần.

“Sách này cũng quá đáng rồi, mỗi cách một canh giờ, đều phải hút qua máu mới có thể đọc.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Mộ Thần cắt ngón tay, đem máu tích lên phía trên trang sách, máu bị

quyển sách hấp thu vào, nhưng sau đó sách kia vẫn là bộ dáng ảm đạm không ánh sáng.

“Ơ, không được hả?! Ngươi tích huyết quá ít sao?” Diệp Thạch sửng sốt một chút, không hiểu.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Không phải, là huyết mạch của ta không thể mở ra quyển sách này?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cau mày, hỏi: “Có ý gì?”

“Một ít đại gia tộc có huyết mạch đặc biệt, vì cam đoan công pháp của gia tộc không bị ngoại nhân đánh cắp, mà làm ra thủ đoạn đặc biệt, thủ

đoạn như vậy, không phải là loại tiểu quốc như Huyền Phong đế quốc này có thể có.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Nguyên lai là như vậy a!” Cuốn sách bại hoại này còn dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy, xem ra giá trị càng vượt qua tưởng tượng của mình a!

“Đem sách thu hồi lại đi, không nên dễ dàng tại trước mặt người khác sử dụng loại năng lực này.” Mộ Thần đầy nghiêm túc dặn dò.

Thủ đoạn tích huyết kích hoạt công pháp truyền thừa như vậy, không phải là vạn vô nhất thất, có vài người ngoài ý muốn chiếm được loại công pháp này, liền đi bắt con nối dòng loại gia tộc có được huyết mạch đặc biệt này, giết người lấy huyết, thậm chí nuôi thành huyết nô, thời điểm cần, liền lấy huyết.

Mộ Thần như có điều suy nghĩ đánh giá Diệp Thạch một hồi, hỏi:

“Ngươi có hứng thú tham gia tỷ thí trận pháp viện hay không?”

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn Mộ Thần, hỏi: “Ta? Ta được không?”

Mộ Thần không cho là đúng, nói: “Ngươi không phải là đã có thể vẽ

ra nhị cấp trận văn sao?”

“Nhưng mà, ta chỉ có thể vẽ ra nhị cấp trận văn thôi a! Người tới cũng đã là tam cấp trận pháp sư rồi.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần không để bụng mà nói: “Không có việc gì, dù sao trận pháp viện cũng không có tam cấp trận pháp sư, ngươi thua cũng không sao, trận pháp viện vốn cũng không thắng được.”

https://thuviensach.vn

“Cái này để ta suy nghĩ đi.” Diệp Thạch lắc đầu nói.

Diệp Thạch nhìn ra, Mộ Thần đối với chuyện thi đấu kỳ thật cũng không có để bụng nhiều, Mộ Thần không để bụng, hắn lại càng không thể

không để bụng, mấy ngày này, vì sự tình trận đấu, sư phụ đều sứt đầu mẻ

trán, nếu như hắn thua, vậy liền phải vứt bỏ ba cái danh ngạch, trách nhiệm lớn như vậy, hắn nhưng đảm đương không nổi.

Một hồi võ đấu của võ viện kia, hắn cũng không biết có thể thắng hay không, Diệp Thạch đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng mà đối phương có hai cường giả cấp bậc võ linh, đây là cảnh giới sai biệt, không phải cứ tin tưởng là có thể bù lại.

Thấy Diệp Thạch cự tuyệt, Mộ Thần cũng không để bụng, “Còn có thời gian, ngươi có thể thừa dịp thời gian mấy ngày nay cố gắng một chút, nói không chừng có thể tại trước khi người Minh Nguyệt học viện đến, trở

thành tam cấp trận pháp sư.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, lăng lăng nói: “Ngươi là đem ta trở thành ngươi đi?” Hắn cũng không có năng lực học tập siêu phàm nhập thánh như

Mộ Thần a!

“Ngươi không phải nói là, lúc ngươi nhìn những trận pháp đó, căn bản chưa thấy qua, lại cảm thấy rất quen thuộc, có thể nắm giữ một chút sao?

Đó chính là thiên phú truyền thừa, tổ tiên nhà ngươi, hẳn là đã xuất ra cao thủ tuyệt đỉnh trận pháp, loại thiên phú này, dấu vết ở tại bên trong huyết mạch, con cháu hậu đại nếu có chút cơ duyên, có thể đạt được loại thiên phú truyền thừa này.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, ấn theo thuyết pháp của Mộ Thần, lão cha tiện nghi kia của hắn, hẳn không phải là người thường a! Đáng tiếc, không phải là người tốt gì, hy vọng tên kia là có khổ trung.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắt ngón tay, đem máu tích lên trang sách, rồi sau đó đem quyển sách giao cho Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn một màn này, nhất thời sửng sốt, “Ngươi làm gì vậy?”

Diệp Thạch cười cười, nói: “Sách này hữu dụng đối với ngươi, không phải sao?”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Không sai.”

“Ngươi không phải xem qua là nhớ sao? Nhanh chóng nhớ kỹ đi, chỉ

có thời gian một canh giờ, tuy rằng trận pháp thuật của ngươi chỉ có tam cấp, nhưng mà không phải ngươi luôn nói, nghiên cứu nhiều một chút càng tốt sao.” Diệp Thạch cười cười nói.

Mộ Thần gật đầu: “Được rồi.” Đây là một mảnh tâm ý của Diệp Thạch, Mộ Thần làm sao lại cự tuyệt được.

Mộ Thần đọc sách, một cỗ hiểu ra từ trong lòng dâng lên, trận pháp thuật này, không phải là những thô thiển bình thường trận pháp thuật trong học viện có thể so sánh với, trong đó có một loại Điệp trận thuật, có thể

đem đông đảo uy lực cấp thấp trận pháp điệp gia lên, đủ để phát huy đại lực lượng của trận pháp.

Mộ Thần phát hiện, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu tri thức tới tứ

cấp trận pháp sư trong sách, nếu mạnh mẽ giải trừ tri thức ngũ cấp trận pháp, liền sẽ đau đầu không ngừng.

Diệp Thạch nhìn sắc mặt Mộ Thần khó coi, lo lắng hỏi, “Ngươi không sao chứ?”

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì, chỉ là có chút nóng vội.”

Tri thức về ngũ cấp trận pháp, hiện tại còn không phải là thứ hắn có thể tiếp https://thuviensach.vn

xúc, tứ cấp trận pháp trong sách, bác đại tinh thâm, hắn cần tìm một chút thời gian lĩnh ngộ mới đúng.

“Kế tiếp, ta cần bế quan vài ngày.” Vẻ mặt Mộ Thần nghiêm túc nói.

Diệp Thạch gật gật đầu: “Nên như vậy.”

… …

Mộ Thần vừa mới bế quan, người trận pháp viện liền đến tìm.

Diệp Thạch nhìn một lão nhân mập mạp mang theo vài đạo sư đi tới, trong con ngươi nhịn không được hiện lên vài phần hứng thú.

“Diệp đồng học, Mộ Thần đâu?” Hách Đồ nhìn Diệp Thạch, vội vàng dò hỏi.

Diệp Thạch nhún vai, thản nhiên nói: “Hắn bế quan.”

Hách Đồ nhíu nhíu mày, hỏi: “Bế quan?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ngươi có chuyện gì không?”

“Là như vầy, ta nghe nói Mộ Thần đã thăng cấp thành tam cấp trận pháp sư, muốn tìm Mộ Thần cùng hắn giao lưu một chút về trận pháp thuật, không biết Mộ Thần bế quan đã bao lâu, có thể thỉnh hắn xuất quan một chút hay không.” Hách Đồ nói.

Hách Đồ lời này là nói khiêm tốn, tuy rằng, Mộ Thần có thể vẽ tam cấp trận văn thì đã là tam cấp trận pháp sư, nhưng mà, Minh Nguyệt học viện người tới, đồng dạng là tam cấp trận pháp sư, phần thắng của Mộ Thần không phải rất cao, Hách Đồ là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chỉ điểm cho Mộ Thần một chút, đề cao phẩn thắng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nâng cằm, nói: “Hắn vừa mới bế quan, hẳn là sẽ bế quan vài ngày, ngươi tìm Mộ Thần thỉnh giáo trận pháp sao? Ngươi có vấn đề gì về trận pháp muốn thỉnh giáo Mộ Thần sao? Ngươi hỏi ta cũng được a!”

Vài đạo sư đi theo Hách Đồ tới đây, nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn Hách Đồ.

Sắc mặt Hách Đồ nhất thời xanh một trận, “Ngươi hiểu trận pháp?”

“Một chút.” Diệp Thạch nói.

Hạ Thanh Nghiên đi tới, vừa vặn nghe thấy Diệp Thạch nói lời này,

“Ngươi khi nào thì hiểu trận pháp?” Hạ Thanh Nghiên ngạc nhiên hỏi.

“Mấy ngày trước, Mộ Thần nói ta là thiên tài.” Diệp Thạch có chút đắc ý nói.

Sắc mặt Hạ Thanh Nghiên đổi đổi, âm thầm nghĩ: Mộ Thần nguyên bản không nguyện ý tham gia trận đấu, bỗng nhiên lại đáp ứng, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thạch, đúng vậy, Mộ Thần người này, cũng chỉ có sự tình liên quan với Diệp Thạch mới bừa bãi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

127. Chương 127: Diệp Tầm Nghèo Khổ

Lại là một ngày nghỉ.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch vội vàng chuẩn bị chiến đấu, không có rời khỏi học viện, Diệp Dung lại không thể chờ đợi được mà đi ra ngoài.

Năm vạn nguyên thạch nháy mắt đã bị Diệp Dung hoa sạch, Diệp Dung nghĩ trên tay Diệp Tầm có ba trăm vạn, hẳn là còn có thể chia ra một ít cho nàng, cõi lòng đầy chờ đợi mà ly khai học viện.

Diệp Dung đi đến biệt viện mà Diệp Tầm thuê ở, mới biết được, Diệp Tầm từ mấy ngày trước, bởi vì không lấy ra nguyên thạch, đã bị người đuổi ra ngoài.

Nghe được tin tức này, Diệp Dung không khỏi có chút không hiểu, dự

cảm xấu trong lòng tăng thêm vài phần. Trên tay Diệp Tầm có ba trăm vạn nguyên thạch, Diệp Tầm cho dù xa hoa, cũng không đến mức nhanh như

vậy đã xài sạch đi?!

Diệp Dung hỏi thăm một chút, tìm được nơi ở mới của Diệp Tầm.

Nơi mới của Diệp Tầm, vừa nhỏ vừa bẩn thỉu, long xà hỗn tạp, Diệp Dung đi hơn nửa ngày, mới xác nhận Diệp Tầm quả thật ở nơi này.

Diệp Dung đi vào căn nhà nhỏ, thấy Diệp Tầm đang hữu khí vô lực nằm ở trên giường, cả người thoạt nhìn vô cùng suy sụp.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân.” Diệp Dung cau mày, mở miệng gọi một tiếng.

Diệp Tầm nhìn thấy Diệp Dung, nhất thời mở to mắt, “Dung nhi, là ngươi à! Có nguyên thạch không? Chia cho phụ thân một chút.”

Diệp Dung không nghĩ tới khi Diệp Tầm nhìn thấy mình, câu nói đầu tiên cư nhiên là cái này, nhất thời thất vọng, nàng đến chính là muốn hỏi tiền Diệp Tầm a! Sao trái lại là Diệp Tầm hỏi mình đòi tiền đây.

“Phụ thân, ngươi không phải là có ba trăm vạn nguyên thạch sao?”

Diệp Dung nhăn chặt mày hỏi.

Diệp Tầm nhíu mày, tức giận nói: “Ba trăm vạn mà thôi, có thể để cái gì dùng, đã sớm tiêu hết.”

Diệp Dung cả người ngẩn ra, đây chính là ba trăm vạn a! Liền tiêu hết như vậy, Diệp Dung đau lòng cả người phát run.

“Phụ thân, mẫu thân đâu?” Diệp Dung nhìn quanh một chút phòng ở, phát hiện trong phòng ngay cả cái bàn trang điểm đều không có, trong lòng nhất thời nhiều thêm vài phần cổ quái, Uông Lệ là tối chú trọng dáng vẻ, liền tính cho dù nghèo túng, trong phòng này, cũng không nên ngay cả cái gương đều không có a!

Ánh mắt Diệp Tầm trốn tránh một chút, nổi giận đùng đùng nói:

“Ngươi không cần nhớ nàng, nàng thấy ta nghèo túng, chạy theo một kẻ có tiền rồi.”

Diệp Dung sửng sốt một chút, tràn đầy không thể tin, “Mẫu thân chạy?

Phụ thân, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không?”

“Ta làm sao có thể sai, nàng chính là chạy theo người khác.” Diệp Tầm rầu rĩ nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Dung nhìn sắc mặt của Diệp Tầm, nhịn không được mà nghi ngờ.

Diệp Dung cùng Diệp Tầm nói chuyện nguyên thạch, tranh chấp một phen, thấy chiếm không được chỗ tốt gì, chỉ đành thất vọng ly khai.

Diệp Dung đi ra cửa, nghĩ đến việc phụ thân nói mẫu thân theo một kẻ

có tiền, không khỏi cân nhắc vài phần.

Diệp Dung hỏi thăm một phen, mới biết được, Uông Lệ không phải là chạy theo kẻ có tiền, mà là, Diệp Tầm không có tiền, Uông Lệ bị hắn bán vào kỹ viện.

Diệp Dung tuy rằng tức giận cả người phát run, nhưng cũng không muốn cùng Diệp Tầm tranh chấp, thất hồn lạc phách về lại học viện.

… …

“Diệp Dung, ngươi sao lại nhanh trở về như vậy?” Lâu Nhược Y hỏi.

Diệp Dung cười khổ một chút, trên tay nàng không có tiền, thân nhân ở Hoàng đô chỉ có hai người, một người thì nghèo túng, một người thì thành… Kỹ nữ.

Tình huống ác liệt như vậy, nàng ở bên ngoài lưu lại cũng không có ý nghĩa.

“Có thư của ngươi, người truyền tin, hình như rất sốt ruột, người truyền tin nói là người thân của ngươi, ngươi nhanh chóng đọc đi.” Mễ

Tuyết đem một phong thơ đưa cho Diệp Dung nói.

Diệp Dung mở thư ra, nhìn nhìn, sắc mặt thay đổi vài lần.

Thư là Uông Lệ viết, Uông Lệ ở trong thư mắng to Diệp Tầm bất nhân bất nghĩa, vì mười lăm vạn nguyên thạch, liền đem nàng bán cho kỹ viện.

https://thuviensach.vn

Diệp Dung đọc thư mới biết được, Diệp Tầm hiện đang nghiện đánh cuộc, thiếu sòng bạc một khoản lớn, hiện tại vì đánh bạc, Diệp Tầm đã lục thân không nhận.

Diệp Dung cau mày, nàng vẫn luôn không nghĩ ra, Diệp Tầm sao lại thất vọng thành như vậy, nhìn phong thư này, nàng rốt cục minh bạch.

“Diệp Dung, trong thư nói cái gì vậy?” Bách Nhạc hỏi.

Diệp Dung lắc đầu: “Không có gì.”

Bách Nhạc nhìn sắc mặt Diệp Dung khó coi, cũng không hỏi tiếp.

Uông Lệ ở trong thư hướng nàng cầu cứu, Diệp Dung nhíu mày, Uông Lệ là bị Diệp Tầm bán cho kỹ viện giá mười lăm vạn, nàng nếu muốn đem người chuộc ra, ít nhất phải có hai mươi vạn, nàng làm sao có nhiều nguyên thạch như vậy.

Cho dù thế nào, nàng đều là đệ tử Thánh Tinh học viện, thân phận tôn quý, thân phận nàng như vậy, làm sao có thể có một mẫu thân làm kỹ nữ.

Diệp Dung né tránh vài bạn cùng phòng, đem thư đốt thành tro tàn.

Uông Lệ tại trong kỹ viện bị trông giữ cực nghiêm, phong thư cầu cứu này, là Uông Lệ tốn sức chín trâu hai hổ mới nhờ người gửi đi được, đáng tiếc, Diệp Dung vô tình gạt bỏ hy vọng của nàng.

… …

Diệp Thạch hết sức chuyên chú nhìn sách trận pháp, Kinh Sí Diễm vào cửa một hồi lâu, Diệp Thạch đều không có phát hiện.

Đợi tới lúc một âm thanh ho nhẹ truyền vào trong tai Diệp Thạch, Diệp Thạch mới ngẩng đầu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn Kinh Sí Diễm, không hiểu: “Sư phụ, ngươi đến đây lúc nàovậy?”

Kinh Sí Diễm híp mắt, ngữ khí không tốt: “Đến một hồi rồi.” Tính cảnh giác của đồ đệ nhà mình cư nhiên thấp như vậy, thật sự là…

“A.” Diệp Thạch thản nhiên gật đầu.

Kinh Sí Diễm nhìn phản ứng của Diệp Thạch, nhất thời phiên cái xem thường, “Nghe nói ngươi mấy ngày nay không làm việc đàng hoàng?”

“Không làm việc đàng hoàng? Không có a!” Diệp Thạch không hiểu, nhăn mày.

“Còn nói không có hả, nghe nói ngươi đang nghiên cứu trận pháp, cư

nhiên còn nói với viện trưởng trận pháp viện, có vấn đề gì về trận pháp, có thể hướng ngươi thỉnh giáo.” Kinh Sí Diễm có chút buồn cười nói.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, nói: “Thì ra lão nhân kia là viện trưởng trận pháp viện! Vấn đề gì hắn cũng không có hỏi ta mà bước đi, thật sự là quá coi thường người khác rồi! Có vấn đề gì thìmọi người có thể tham thảo một chút mà! Không chừng ta còn có thể biết đáp án nha.”

Kinh Sí Diễm run rẩy khóe miệng một chút, “Ngươi thật sự rất có lòng tin…”

Viện trưởng Hách Đồ trận pháp viện, thoạt nhìn là có chút tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nhưng mà trên thực tế, hắn tại trận pháp nhất đạo nghiên cứu nhiều năm, là một tứ cấp trận pháp sư xuất sắc, đồ đệ nhà mình cư nhiên muốn cùng người ta tham thảo một chút.

Diệp Thạch gật đầu, tin tưởng nói: “Ta cảm giác trận pháp thuật của ta gần đây đột nhiên tăng mạnh, không chừng ta thật có thể đi tham gia tỷ thí trận pháp viện đâu.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi đừng suy nghĩ miên man, Mộ Thần người này đều đem ngươi phá hủy, nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, tu luyện, vẫn là tu luyện, tốt nhất mau chóng đột phá thành võ linh, đừng học giống Mộ Thần, cái gì cũng đều học một chút, cái gì cũng đều không tinh thông.” Kinh Sí Diễm tức giận nói.

Diệp Thạch bất mãn phản bác: “Sư phụ, ngươi không cần phải nói về

Mộ Thần như vậy đi, Mộ Thần mới không phải là cái gì cũng đều học một chút, cái gì cũng đều không tinh thông! Hắn là cái gì cũng đều tinh thông!”

“Hắn tinh thông sao? Học nhiều thuật đạo như vậy, lại không có một môn là tứ cấp, ngươi không biết đi, lần này trong người tới có một tứ cấp minh văn sư.” Kinh Sí Diễm không cho là đúng, nói.

“Tứ cấp có ích lợi gì, tuổi một bó to, chờ Mộ Thần đến cái tuổi kia của hắn, thì chính là ngũ cấp minh văn sư.” Diệp Thạch đầy khinh thường nói.

“Người ta mới mười lăm tuổi.” Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ nói, mười lăm tuổi không tính là lớn, mặc dù là người thế lực đối địch, nhưng mà, thực lực xác thực không không tầm thường.

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Đúng vậy! Đã mười lăm tuổi, lớn hơn Mộ

Thần nhiều như vậy!”

Kinh Sí Diễm: “…” Mới lớn hơn một tuổi mà thôi.

“Đồ đệ, căn phòng này của ngươi linh khí không tồi a!” Thấy cùng Diệp Thạch tại trên vấn đề về Mộ Thần không đạt được nhận thức chung, Kinh Sí Diễm đơn giản dời đề tài.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ta phóng vài cái tụ nguyên trận ở trong phòng, bất quá hiệu quả không có đặc biệt lớn.”

“Tụ nguyên trận? Lại là Mộ Thần đưa cho ngươi?” Kinh Sí Diễm hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không có! Ta tự làm.”

Kinh Sí Diễm sửng sốt một chút, hỏi: “Ngươi tự làm?”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng vậy!”

Tụ nguyên trận có thể vô tri vô giác thay đổi trình độ nồng đậm của nguyên khí trong phòng, Diệp Thạch đều là dùng nguyên thạch tu luyện, điểm trình độ nồng đậm của nguyên khí ấy đối với tu luyện của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là, người khác vào trong phòng, sẽ

cảm giác thoải mái một chút.

Kinh Sí Diễm đầy kinh ngạc nói: “Ngươi thật sự có thiên phú trận pháp a!”

Diệp Thạch dào dạt đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, Mộ Thần nói ta là trận pháp thiên tài đó.”

“Thiên tài cái đầu ngươi, chuyện ngươi phải làm chính là tu luyện, tu luyện, lại tu luyện, về phần đan dược, hỏi Mộ Thần, vũ khí, hỏi Mộ Thần, trận pháp, hỏi Mộ Thần, nguyên thạch, hỏi Mộ Thần, ngươi yên tâm, năng lực kiếm tiền của tiểu tử kia rất lợi hại, nguyên thạch đều không chỗ xài, ngươi giúp hắn xài nguyên thạch, hắn còn phải cảm kích ngươi a!” Kinh Sí Diễm lạnh lùng cười nói.

Thời điểm Kinh Sí Diễm tại cấp bậc võ sư thì rất khó khăn, nhìn Diệp Thạch thuận lợi như vậy, nhất thời có chút ghen tị.

Diệp Thạch bất đắc dĩ phiên cái xem thường, nói: “Ta không thể

chuyện gì đều dựa vào Mộ Thần.”

Kinh Sí Diễm phiên cái xem thường, đồ đệ này của nhà mình thật sự

là thành thật.

https://thuviensach.vn

“Tụ nguyên trận này là nhị cấp trận pháp đi, ngươi đã là nhị cấp trận pháp sư?” Kinh Sí Diễm nhăn mày hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Kinh Sí Diễm đầy khiếp sợ nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch cảm thấy hứng thú đối với trận pháp, tựa hồ là trong khoảng thời gian gần đây thôi, chẳng lẽ cũng có tài hoa như Mộ Thần?

“Sư phụ, ngươi làm sao vậy?” Diệp Thạch hỏi.

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn nghiên cứu trận pháp thì nghiên cứu đi, đừng chậm trễ tu luyện là được.”

Diệp Thạch gật đầu, đáp: “Ta biết rồi.”

… …

Sau khi Mộ Thần bế quan năm ngày, từng đạo thanh quang từ bên trong biệt viện Mộ Thần xông ra, cảnh tượng có thể nói là đồ sộ.

Hách Đồ mỗi ngày đều chờ Mộ Thần xuất quan, nhìn thấy bên Mộ

Thần có động tĩnh, lúc này mừng rỡ như điên.

Ngay từ đầu dị biến, mấy cao thủ rất nhanh tụ tập tại bên cạnh biệt viện Mộ Thần.

“Viện trưởng, Mộ Thần nháo ra động tĩnh lớn như vậy, chờ hắn nháo xong, hẳn là liền xuất quan.” Địch Hàn hưng phấn nói.

Hách Đồ gật đầu, âm thầm chấp nhận: “Không sai.”

“Viêm lực thật cường a! Không biết là xảy ra chuyện gì.” Địch Hàn nói thầm.

https://thuviensach.vn

Hách Đồ vuốt râu mép, nói: “Chờ hắn đi ra hỏi liền biết.”

Mộ Thần mở cửa, đi ra.

Hách Đồ nhìn thấy Mộ Thần, nhất thời sửng sốt, con ngươi Mộ Thần phiếm thanh quang, thực lực đã đến cửu tinh võ sư đỉnh phong, mắt thấy là chuẩn bị đột phá lên võ linh.

Hách Đồ vừa định nói chuyện, Mộ Thần đã ngự không hướng về đỉnh núi Hùng Uy bay đi, đúng là không để ý tới bọn họ.

Hách Đồ nhìn bóng dáng Mộ Thần, nhất thời nổi trận lôi đình.

“Xú tiểu tử này..” Hách Đồ giận dữ.

“Tốc độ người này thật nhanh a!” Địch Hàn nhịn không được nói.

“Mau đuổi theo! Mau đuổi theo!” Hách Đồ vội vàng nói.

Địch Hàn nghe vậy, rất nhanh liền theo phương hướng Mộ Thần rời đi đuổi qua, “Phía trước là mỏ đá.”

Hách Đồ không cam lòng mà dừng cước bộ, mỏ đá là địa bàn của Hùng Uy, địa bàn của người nọ không dễ dàng vào, chọc giận tên kia cũng không phải là chuyện tốt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

128. Chương 128: Trừ Độc

“Sư phụ.” Mộ Thần bay đến trước mặt Hùng Uy, thản nhiên gọi một tiếng.

Hùng Uy nhìn thấy Mộ Thần, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc, vài ngày không gặp, khí tức trên người Mộ Thần lại cường thịnh hơn rất nhiều, nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trên người Mộ Thần nhiều thêm một cỗ khí chất đặc thù, nếu nhất định phải nói đó là cái gì, thì chính là một cỗ khí chất đại sư.

Một cỗ khí chất đại sư lại xuất hiện tại trên người đồ đệ mình, Hùng Uy như thế nào đều cảm thấy quỷ dị.

“Sao ngươi lại tới đây? Vội tới đưa rượu cho ta sao?” Hùng Uy lười biếng hỏi Mộ Thần.

“Rượu, không có!” Mộ Thần lời ít mà ý nhiều.

Hùng Uy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mộ Thần, lảm nhảm nói: “Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận, đến gặp sư phụ thì không cần mang lễ vật sao?”

Đôi mắt Mộ Thần thản nhiên quét nhùn Hùng Uy một cái, tựa hồ căn bản không có đem lời Hùng Uy nói để ở trong lòng.

https://thuviensach.vn

“Khí tức viêm hỏatrên người ngươi tựa hồ đậm hơn a!” Hùng Uy nhìn bộ dáng Mộ Thần thờ ơ, căm giận dời đề tài.

Mộ Thần nâng mắt lên, thản nhiên nhìn Hùng Uy, thanh âm thanh lãnh nói: “Sư phụ, ta cảm thấy, đây là thời điểm giúp ngươi loại trừ hàn độc.”

Hùng Uy nhíu mày, ngoài ý muốn hỏi: “A, dị hoả của ngươi thăng lênngũ cấp rồi?”

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Không có.”

Hắn chỉ là tu vi võ sư, cho dù có biện pháp đem dị hỏa thăng lên ngũ

cấp, thì cũng không thể động thủ trong thời gian này, viêm hoả ngũ cấp quá mức dữ dằn, hắn nói không chừng sẽ bị đốt thành tro tẫn, Mộ Thần rất tiếc mệnh, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm.

Hùng Uy nhíu mày, cười như không cười mà nói: “A, không có thăng lônngũ cấp, ngươi làm sao giúp ta loại trừ hàn độc?!”

Mộ Thần không để bụng mà nhìn Hùng Uy một cái, tùy tay ném ra mấy trăm trận pháp.

Hùng Uy híp mắt, trận pháp Mộ Thần ném ra, có một đám hỏa trận, như là Tụ hỏa trận, Ngự hỏa trận, vân vân.., tất cả trận pháp đều là tứ cấp trận pháp, mấy trăm tờ trận pháp, biến ào thành một cái đồ hình kỳ diệu.

Tuy rằng Mộ Thần trận pháp sử dụng, tất cả đều là tứ cấp trận pháp, nhưng mà, khí tức của một đám tứ cấp trận pháp hội tụ lên, lại có thể sánh bằng lục cấp trận pháp.

Hùng Uy híp mắt, nhìn sắc mặt Mộ Thần, nhịn không được ngưng trọng thêm vài phần.

https://thuviensach.vn

Tứ cấp trận pháp cùng lục cấp trận pháp chênh lệch không chỉ một chút, chênh lệch như vậy, không có thể dựa vào số lượng bù lại.

Nhưng mà, trận pháp của Mộ Thần, quả thật có uy lực của lục cấp trận pháp.

Hùng Uy híp mắt, trận pháp của Mộ Thần nhìn như là tùy cơ bãi phóng, nhưng mà, tựa hồ ngầm có một quy luật nhất định.

Hùng Uy không biết, Mộ Thần vận dụng Điệp trận thuật, Điệp trận thuật cũng không phải là đơn giản đem uy lực của trận pháp điệp gia, nó có thể phát huy hạn độ uy lực lớn nhất của mỗi một trận pháp, tất cả trận pháp đều được sử dụng, có thể tận dụng mọi thứ.

Theo Mộ Thần dẫn ra, một đoàn thái dương tinh hỏa xuất hiện tại trung tâm trận pháp.

Trên trăm tờ trận pháp đồng thời sáng lên từng đạo kim quang, kim quang hội tụ đến trung tâm trận pháp.

Tinh hỏa tại trung tâm trận pháp đón gió tăng vọt, hừng hực liệt hỏa ánh đỏ nửa bầu trời.

“Thái dương tinh hỏa?” Hùng Uy híp mắt.

Thái dương tinh hỏa tại trung tâm trận pháp dị thường bạo liệt, làm cho người sợ hãi.

“Lấy năng lực hiện tại của ta, thu phục thái dương tinh hỏa này rất là khó khăn, nhưng mà, mượn dùng lại không có vấn đề.” Mộ Thần tay nhất chiêu, đem Thanh Minh Diễm xuất ra, cùng thái dương tinh hỏa giao hòa cùng một chỗ, cường độ viêm hoảa lập tức lên tới ngũ cấp.

https://thuviensach.vn

Viêm hoả tại trung tâm trận pháp chợt xanh chợt hồng, thoạt nhìn dị

thường quỷ dị.

Hai cỗ hỏa diễm không ngừng va chạm, giao hòa, phát ra từng đợt âm thanh bạo liệt, nghe lên làm người ta mao cốt tủng nhiên.

Hỏa diễm đột nhiên tăng cao tới hơn mười trượng, lại đột nhiên lùi về

thành một đoàn nho nhỏ, bỗng nhiên giống như phóng pháo hoa, bắn ra bốn phía, lại bỗng nhiên hội tụ lại.

Hùng Uy híp mắt, sắc mặt biến ảo bất định, viêm hỏa cường độ ngũ

cấp, hiện giờ đã đủ, nhưng mà thấy thế nào, hỏa diễm này cũng không phải bộ dáng dễ khống chế a!

Hùng Uy chần chờ nhìn Mộ Thần, cười cười, thử hỏi: “Đồ đệ, hỏa diễm này thoạt nhìn không quá an phận a! Ngươi có thể khống chế sao?”

“Ta cũng không biết, chỉ có thể thử thời vận.” Mộ Thần đối với Hùng Uy lộ ra một vẻ mặt ngại ngùng.

Hùng Uy nhìn nụ cười trên mặt Mộ Thần, trong lòng toát ra một cỗ

hỏa khí.

Hắn sao lại thu một cái đệ tử chết tiệt bất tài như vậy chứ, lại còn nói, chỉ có thể thử thời vận, vạn nhất vận khí không tốt, hắn liền bị tiểu tử thúi này gây sức ép hôi phi yên diệt sao, thật là hỗn trướng.

“Mộ Thần.” Một tiếng kêu truyền đến, Diệp Thạch hướng phía hai người bay đến.

“Thạch Đầu, sao ngươi lại tới đây?” Mộ Thần nhìn thấy Diệp Thạch, trong con ngươi nhất thời nhiều thêm vài phần ôn hòa.

https://thuviensach.vn

“Nghe nói ngươi xuất quan, ta tới thăm ngươi một chút! Ô, thiệt nhiều trận pháp a, đều là tứ cấp trận pháp!” Diệp Thạch đầy kinh ngạc hô một tiếng.

Dựa vào huyết mạch thiên phú, lĩnh ngộ của Diệp Thạch đối với trận pháp tiến triển cực nhanh, tất nhiên lấy năng lực của hắn vẽ không ra tứ cấp trận pháp, nhưng mà, nhận ra lại không thành vấn đề.

“Đúng rồiđó, đều là tứ cấp trận pháp, tiểu tử, ánh mắt ngươi không tồi, có tiến bộ a!” Hùng Uy lười biếng nói.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Hùng Uy một cái, không để ý tới Hùng Uy.

Hùng Uy phiên cái xem thường, lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Diệp Thạch người này thật sự là không có lễ phép a! Đều là một cái đức hạnh giống vị

sư phụ vô liêm sỉ kia của hắn.

Diệp Thạch hướng Mộ Thần nhìn qua, ánh mắt lóe sáng hỏi: “Mộ

Thần, mấytrận pháp này, là do ngươi vẽ sao?”

Hùng Uy cười nhạo một tiếng, nói: “Tiểu Thạch Đầu, ngươi đang làm mộng sao, Mộ Thần hắn là tam cấp trận pháp sư, mấytrận pháp này, đều là tứ cấp trận pháp.”

Diệp Thạch không cho là đúng mà nói: “Ngươi biết cái gì, Mộ Thần là thiên tài, hắn cùng ngươi không giống, hắn cái gì cũng có thể làm đến.”

Hùng Uy phiên cái xem thường, thầm nghĩ: Mộ Thần cùng hắn đương nhiên không giống, hắn là tiền bối, Mộ Thần là vãn bối, hắn là sư phụ, Mộ

Thần là đồ đệ.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đích thật là ta vẽ.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi đã là tứ cấp trận pháp sư?” Diệp Thạch trừng lớn mắt, đầy vui sướng hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, cười nói: “Đều là lấy phúc của ngươi.”

Diệp Thạch đắc ý liếc mắt nhìn Hùng Uy, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Hùng Uy cái này là sóng trước, lập tức liền bị Mộ

Thần chụp chết ở trên bờ cát.

Bản trận pháp thuật kia trên tay Diệp Thạch không đơn giản, bên trong có rất nhiều tri thức về trận pháp mà Huyền Phong đế quốc căn bản tiếp xúc không được, nếu không phải là nhờ bản trận pháp thuật kia, Mộ Thần nếu muốn thăng lên tứ cấp trận pháp sư, ít nhất còn phải chờ một tháng.

Diệp Thạch cười đắc ý, giơ giơ lên nắm tay, nói: “Thật tốt quá, ngươi bây giờ đã là tứ cấp trận pháp sư, xem ai còn dám nói ngươi tham nhiều nhai không nổi, so ra kém hỗn đản Minh Nguyệt học viện kia.”

Mộ Thần híp mắt, cũng không biết nguyên tác đối với thế cục hiện tại ảnh hưởng gì không, nguyên tác hắn chính là chết ở trên tay Lục Nghiêu, nếu như Lục Nghiêu này khắc với hắn, thì thật sự không dễ thu thập, bất quá hắn cũng không phải là vị nguyên chủ ngu xuẩn kia.

Sắc mặt Hùng Uy cổ quái nhìn Mộ Thần, “Ngươi thật sự là tứ cấp trận pháp sư?”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Hùng Uy: “…”

“Hỏa diễm này thật mãnh liệt a!” Diệp Thạch nhìn hỏa diễm tại trung tâm trận pháp, nói, thái dương tinh hỏa không ngừng bị rót vào trung tâm trận pháp, ngọn lửa càng ngày càng vượng.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi đốt lửa lớn như vậy làm gì, là muốn nướng thịt sao?” Diệp Thạch quay đầu, hỏi Mộ Thần.

Hùng Uy phiên cái xem thường, nói: “Ngươi cũng thật biếtnghĩ a, dùng lửa lớn như vậy nướng thịt, thịt kia sớm bị nướng thành tro.”

“Mượn dùng thái dương tinh hỏa, hỏa diễm này có cường độ ngũ cấp.”

Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Hùng Uy, phấn chấn nói: “Hùng tiền bối, viêm hỏa này đạt tới ngũ cấp đấy, có thể trừ đi hàn độc trong cơ thể ngươi.”

Hùng Uy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch, nói: “Ngươi nhìn coihỏa diễm này đi, đốt hung như vậy, vị hôn phu của ngươi không phải là muốn giúp ta loại trừ hàn độc, hắn đây là muốn mưu sát ta.” Làm bậy a, thu một cái nghiệt đồ như vậy.

Diệp Thạch bất mãn trừng Hùng Uy, “Mộ Thần là có một mảnh hảo tâm, chính ngươi nhát gan thì không cần nói xấu Mộ Thần đi.”

Hùng Uy: “…”

“Ngươi nói ai nhát gan?” Hùng Uy nổi trận lôi đình.

Mộ Thần đem Diệp Thạch chắn phía sau, bình tĩnh nói: “Sư phụ, Diệp Thạch hắn nói hưu nói vượn thôi, ngươi chớ để trong lòng.”

“Ai nói hưu nói vượn chứ, ta là đang thảo luận mà?” Diệp Thạch tránh sau lưng Mộ Thần, nhỏ giọng nói thầm.

Hùng Uy hung hăng trừng Diệp Thạch, Diệp Thạch tránh ở phía sau Mộ Thần, không cho là đúng mà bĩu môi.

https://thuviensach.vn

“Đồ đệ, nếu hiện tại ngươi động thủ thì có mấy thành nắm chắc?”

Hùng Uy hỏi Mộ Thần, sắc mặt nghiêm túc.

“Ba thành đi..” Mộ Thần suy tư nói.

Hùng Uy tức giận trừng Mộ Thần, xú tiểu tử Mộ Thần này, rõ ràng là không có ý tốt, hoặc là có ý định báo thù.

“Cư nhiên ngay cả năm thành cũng không có?” Hùng Uy oán giận.

Diệp Thạch bất mãn trừng mắt nhìn Hùng Uy, thề son thề sắt nói: “Mộ

Thần là khiêm tốn thôi, kỳ thật, Mộ Thần nắm chắc bốn thành.” Diệp Thạch dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay Mộ Thần, hơi bất an hỏi: “Có đúng hay không?!”

Mộ Thần lắc lắc đầu, nói: “Không có.”

Diệp Thạch: “…”

Hỏa diễm tại trung tâm trận pháp hóa thành một lang, một hổ, phác sát cùng nhau.

Mộ Thần nhìn một màn này, do dự một chút, nói: “Ta nghĩ, ta ba thành nắm chắc đều không có.”

Diệp Thạch chớp chớp mắt, ba thành nắm chắc đều không có, này thật đúng là có chút khó giải quyết, vạn nhất, làm không tốt, đem vị võ vương đại nhân này nướng chín, phiền toái liền lớn, cường giả võ vương, liền tính trong học viện cũng là hàng quý hiếm a!

“Bằng không, đợi một chút đi.” Diệp Thạch cúi đầu.

Lấy năng lực của Mộ Thần, hẳn không bao lâu là có thể tiến vào võ linh, đến lúc đó lại tìm biện pháp đem Thanh Minh Diễm thăng lên ngũ

cấp, nắm chắc càng lớn.

https://thuviensach.vn

“Động thủ đi, nhưng mà, ngươi tận lực cẩn thận một chút.” Hùng Uy khẽ thở dài nói.

Diệp Thạch không hiểu liếc mắt nhìn Hùng Uy, nhíu mày hỏi: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”

Hùng Uy cười khổ, “Sinh tử do mệnh, phú quý do trời.”

Diệp Thạch chần chờ nhìn Hùng Uy, ánh mắt kia làm cho Hùng Uy ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sắc thái bàng quan.

Hùng Uy chỉ là bất đắc dĩ, Minh Nguyệt học viện vừa mở miệng liền muốn sáu mươi cái danh ngạch, hiển nhiên là lai giả bất thiện, hiệu trưởng chỉ là nhị tinh võ hoàng, cái tên bên Minh Nguyệt học viện kia thực lực rất cao, nghe đồn là ngũ tinh võ hoàng, hiệu trưởng một mình một cây không thể chống vững được a!

Để một người từ bên ngoài chạy đến địa bàn của mình diễu võ dương oai, này tuyệt đối là sỉ nhục.

Nếu trong thời gian này, hắn có thể loại trừ hàn độc, thăng cấp võ hoàng, chắc chắn có thể cho Minh Nguyệt học viện một chút uy hiếp.

Lấy thông tuệ của Mộ Thần, lại ở dưới tình huống xác xuất nắm chắc thấp như vậy, đề xuất muốn mình loại trừ hàn độc, lý do chắc chắn là kiêng kị Minh Nguyệt học viện.

“Tiền bối, ngươi cư nhiên có giác ngộ cao như vậy a! Nhìn đoán không ra nha!” Diệp Thạch đầy cổ quái nhìn Hùng Uy, nói.

Hùng Uy tức giận nói: “Lão tử tất nhiên có giác ngộ cao hơn nhiều so với tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi nếu như sợ bị vạ lây mà nói, thì tránh xa một chút đi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không cho là đúng, ưỡn ngực nói: “Ta mới không sợ đâu.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, cười nói: “Thạch Đầu, ngươi đứng xa một chút, đừng đểcho người khác tiếp cận, sẽ ảnh hưởng đến lúctrừ độc.”

Diệp Thạch gật gật đầu, vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

129. Chương 129: Tiến Hành Trừ Độc

Diệp Thạch bất an nhìn phương hướng trung tâm mỏ đá, trong mắt xẹt qua vài tia lo lắng.

Diệp Thạch âm thầm nghĩ: Hùng Uy tên kia bị nướng thì không sao, dù sao tên kia da dày, bị nướng thì nhiều lắm cũng chỉ là lột da, nhưng nếu như Mộ Thần bị hỏa nướng thì liền rất phiền toái!

Diệp Thạch đi tới đi lui đầy bất an, thỉnh thoảng nghển cổ nhìn phương xa.

“Mộ Thần cùng Hùng Uy đang làm gì?” Kinh Sí Diễm phiêu nhiên rơi xuống bên người Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch oán giận nói: “Hùng Uy không muốn sống nữa, muốn Mộ

Thần thiêu chết hắn, là bản thân hắn muốn chết, không liên quan tới Mộ

Thần!”

Kinh Sí Diễm: “…”

Diệp Thạch cắn môi, lại nói: “Hùng Uy tự mình muốn chết thì không sao, nhưng hắn ngàn vạn đừng thêm phiền toái cho Mộ Thần!”

Kinh Sí Diễm: “…”

Mộ Thần cùng Hùng Uy đồng thời nhảy vào trung tâm trận pháp, Mộ

Thần tay nhất chiêu, hỏa diễm hai màu thanh hồng lui thành một đoàn nho https://thuviensach.vn

nhỏ rơi vào lòng bàn tay Mộ Thần.

Nguyên bản là một ngọn lửa bạo liệt, tại trên tay Mộ Thần lại trở nên an phận hơn rất nhiều, Hùng Uy thấy một màn như vậy, huyền tâm nhất thời buông xuống vài phần.

Tuy nói Hùng Uy lúc trước biểu hiện thực siêu nhiên, không sợ sinh tử, nhưng mà là một con người, hắn vẫn rất tiếc mệnh.

Bàn tay Mộ Thần đặt trên lưng Hùng Uy, một cỗ hỏa diễm nóng rực nhất thời ập vào bên trong thân thể Hùng Uy.

Mộ Thần trước đó nói không chút để ý, nhưng đến lúc chân chính động thủ lại hết sức chăm chú, mỗi một bước đều làm không thể xoi mói.

Mộ Thần cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia nghiêm túc, hắn chọn trừ

độc cho Hùng Uy bây giờ là đã trải qua thời gian suy nghĩ lâu dài.

Hùng Uy là lợi thế tốt nhất để hắn đối phó với Lục Nghiêu, Minh Nguyệt học viện thế tới ào ạt, Thánh Tinh học viện nếu vào thế yếu thì sẽ

rất bất lợi đối với hắn.

Ánh sáng nhân vật chính của Lam Nhược Phong đã tiêu tán hầu như

không còn, mắt thấy đã chuẩn bị từ nhân vật chính trở thành pháo hôi, nhưng mà, Lục Nghiêu vẫn chưa có nha!

Hùng Uy từ từ nhắm hai mắt lại, không ngừng bức bách hàn độc trong thân thể dung hợp cùng hỏa diễm.

“Sao lại đột nhiên lạnh xuống rồi? Mộ Thần rõ ràng đangđốt lửa mà!

Hẳn là nênnóng lên mới đúng chứ! Chẳng lẽ là Hùng Uy tẩu hỏa nhập ma?” Diệp Thạch không hiểu, kéo kéo y phục trên người, hỏi.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ trừng Diệp Thạch, “Không nên nói bậy nói bạ!”

Đây là dấu hiệu Hùng Uy chuẩn bị thăng cấp! Xem ra Mộ Thần tiến hành trừ độc thập phần thuận lợi.

Sư Tử Ngọc chạy như bay mang theo Trang Du lại đây, “Mộ Thần đang trừ độc cho Hùng Uy sao?”

Kinh Sí Diễm gật đầu, “Ừ.”

“Hắn cũng quá mạo hiểm rồi, hắn chỉ có tu vi võ sư mà cũng dám trừ

độc thay Hùng Uy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm.” Sư Tử Ngọc lạnh lùng nói.

Kinh Sí Diễm cười nói: “Hùng Uy còn không sợ Mộ Thần đốt chết hắn, nên việc này cũng không cần ngươi quan tâm đâu.”

Sư Tử Ngọc híp mắt, hừ lạnh một tiếng.

“Mộ Thần quá liều lĩnh rồi.” Trang Du lo lắng nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Mộ Thần mới không có liều lĩnh!Hắn có nắm chắc mới làm như vậy!” Trang Du người này bị gì vậy?! Chuyện gì cũng có mặt hắn!

“Mộ Thần có mấy thành nắm chắc?!” Sư Tử Ngọc không cho là đúng hỏi Diệp Thạch.

“Chuyện này ta cũng không biết, dù sao cũng có rất nhiều phần nắm chắc!” Diệp Thạch lời lẽ chính nghĩa nói. Mộ Thần nói có hai thành, hai thành cũng rất nhiều..

Sư Tử Ngọc khinh thường khẽ hừ một tiếng, Diệp Thạch không cho là đúng, phiên cái xem thường.

https://thuviensach.vn

“Không được, không thể để cho tiểu tử Mộ Thần kia làm ẩu.” Sư Tử

Ngọc dùng lời lẽ chính nghĩa nói, nhưng trong mắt lại xẹt qua vài tia ám quang.

Kinh Sí Diễm nhìn chằm chằm Sư Tử Ngọc, lạnh giọng nói: “Ta khuyên ngươi không nên làm chuyện dư thừa, Tổng viện trưởng đang nhìn chằm chằm đấy, huống chi, bây giờ chuyện chống đỡ kẻ thù bên ngoài mới là chuyện gấp!”

Sư Tử Ngọc đầy bất mãn hỏi Kinh Sí Diễm: “Ngươi nói cái này là có ý gì?”

Kinh Sí Diễm thản nhiên cười, “Không có ý gì cả, Tử Ngọc huynh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá.”

Sư Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước.

… …

“Đó là cái gì? Bí cảnh mở cửa sao?” Đồng Dao Dao nhìn phương xa, vẻ mặt hoang mang.

Lục Nghiêu nhìn phương hướng phía trước, trong mắt hiện lên ám quang.

“Động tĩnh này, …là có cao thủ vương cấp thăng lên hoàng cấp!” Sắc mặt Minh Nguyệt viện trưởng Không Sát đột nhiên trở nên trầm trọng.

Nghe được lời Không Sát nói, đệ tử ở đây bỗng kích động đứng lên.

Cao thủ hoàng cấp ở Fred đế quốc mới chỉ có ít ỏi vài người, một cao thủ thăng lên hoàng cấp gần đây nhất, là tại ba mươi năm trước, đám học sinh ở Minh Nguyệt học viện này đều chưa có kiến thức qua cảnh tượng như vậy.

https://thuviensach.vn

Trong lòng Lục Nghiêu bỗng dâng lên một cỗ cảm giác bất an, Thánh Tinh học viện nếu như nhiều hơn một cao thủ hoàng cấp, vậy đối với kế

hoạch lần này của bọn họ mà nói, ảnh hưởng thập phần lớn!

Không Sát híp mắt, trong mắt hiện lên vài tia nghi hoặc.

Phương hướng dị tượng phát sinh đúng là phương hướng Thánh Tinh học viện, Thánh Tinh học viện chỉ có bốn võ vương, ba người còn lại đều kém xa hoàng cấp, Hùng Uy cũng trúng hàn độc, thấy thế nào cũng không thể có người thăng cấp trong thời gian này a!

“Hình như độ ấm thấp xuống.” Đồng Dao Dao nói.

Không Sát liếc mắt nhìn Đồng Dao Dao một cái, nói: “Là băng hệ

công pháp! Xem ra là Hùng Uy đang thăng cấp.”

Hùng Uy tu luyện đúng là băng hệ công pháp, bản thân hắn tu luyện cũng đã sớm tới cửu tinh võ vương đỉnh phong, nhưng nếu Hùng Uy muốn thăng cấp thì còn phải có khống hỏa sư chưởng khống dị hỏa ngũ phẩm tương trợ, bên trong Huyền Phong đế quốc có người như vậy sao?

Một đám học sinh hai mặt nhìn nhau, cao thủ thăng lên hoàng cấp có khí tượng thật sự là quá kinh người, bọn họ ở xa như vậy còn có thể nhìn thấy, cảm thụ được.

… …

Mỏ đá đã hoàn toàn bị đóng băng, đám đệ tử bị phạt tới mỏ đá đều bị

dẫn ra.

“Thật lạnh!” Diệp Thạch xoa xoa hai tay, “Lão gia hỏa Hùng Uy kia cư nhiên nháo ra động tĩnh lớn như vậy.”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, dạy bảo: “Không thể gọi là ‘lão gia hỏa này’, phải gọi là ‘tiền bối’.”

Vừa vào hoàng cấp liền hóa rồng, quả nhiên cao thủ hoàng cấp mới là nhân vật cao nhất ở Huyền Phong đế quốc, sau này cho dù là hắn gặp được Hùng Uy, thì cũng phải tất cung tất kính.

Diệp Thạch bĩu môi, bất đắc dĩ nói: “Ta biết rồi.”

Mộ Thần bước từng bước từ trong mỏ đá đi ra, khí tức diễm hỏa quanh thân Mộ Thần thập phần sinh động, khí thế trên người đã tiến đến giai tiếp theo.

Kinh Sí Diễm nhìn Mộ Thần, đôi mắt xẹt qua một tia dị sắc.

Lấy thực lực cấp bậc võ sư của Mộ Thần, cư nhiên có thể mượn dùng lực lượng trận pháp chưởng khống dị hỏa ngũ cấp, thực sự là thiên tài!

Sắc mặt Mộ Thần tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, bỗng nhiên thân mình lung lay một cái, chuẩn bị ngã xuống.

Không đợi Kinh Sí Diễm kịp phản ứng, Diệp Thạch đã bước lên trước một bước ôm lấy Mộ Thần.

“Mộ Thần đã bất tỉnh.” Diệp Thạch vội vàng hô một tiếng.

Kinh Sí Diễm thấy bộ dáng lòng nóng như lửa đốt của Diệp Thạch thì bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có Mộ Thần mới có thể làm cho đồ đệ nhà mình khẩn trương đến như vậy.

“Đừng có gấp, hắn chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, ngủ dậy liền tốt lên.”

Loại trừ hàn độc thay Hùng Uy, đối với Mộ Thần mà nói, chung quy có chút khó.

Diệp Thạch nghe được lời Kinh Sí Diễm nói, nhất thời thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm nhìn Mộ Thần, như có điều suy nghĩ, nói: “Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, trước tiên mang hắn về biệt viện đi.”

Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền gật đầu.

Tại trung tâm mỏ đá, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn bạo phát ra, độ ấm chung quanh lần thứ hai giảm xuống thêm vài phần.

“Lão tử rốt cục thăng cấp võ hoàng!” Một tiếng gào thét đinh tai nhức óc tại trên mỏ đá vang lên, tai Diệp Thạch bị chấn động một trận.

Diệp Thạch cắn chặt răng, thầm nghĩ: Không phải chỉ là thăng cấp võ hoàng thôi sao? Có cần phải hô to gọi nhỏ như vậy không?

Hùng Uy khí phách phấn chấn từ trong mỏ đá đi ra, khí thế trên người vô cùng lớn.

Vẻ mặt Kinh Sí Diễm cười khổ nhìn Hùng Uy, nguyên bản thực lực của Hùng Uy tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng mà hiện tại chỉ có thể nhìn lên.

“Tiểu tử này sao vậy?” Hùng Uy nhăn chặt mày nhìn Mộ Thần, hỏi.

Diệp Thạch nhịn không được mà oán giận nhìn Hùng Uy, “Hắn đã mệt tới mức bất tỉnh.”

Hùng Uy lắc đầu, tiếc nuối nói: “Rốt cuộc chỉ là tuổi trẻ, thân thể thật yếu đuối!”

Diệp Thạch hung hăng trừng Hùng Uy, Hùng Uy không để bụng cười ha ha.

Diệp Thạch phiên cái xem thường, âm thầm nghĩ: Hùng Uy này thật là, mình cư nhiên lại nghĩ hắn sẽ lo lắng cho Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

“Hùng tiền bối, Mộ Thần thật sự không có chuyện gì sao? Hắn thoạt nhìn không tốt lắm.” Trang Du lo lắng hỏi.

Hùng Uy nhìn Mộ Thần, nói: “Không có gì không tốt.”

Hàn độc trong cơ thể Hùng Uy cần có dị hỏa ngũ cấp mới có thể loại trừ, bởi vì cấp bậc hàn độc cũng cỡ đó, lúc tiến hành trừ độc được một nửa, hàn độc kia cảm nhận được uy hiếp, tán loạn chung quanh tại trong thân thể

Hùng Uy.

Mộ Thần phải toàn thân quán chú mới có thể truy tìm được tung tích hàn độc, Mộ Thần một bên phải truy đuổi hàn độc, một bên phải khống chế

dị hỏa không ngừng bạo động. Có thể chống đỡ đến khi chấm dứt trừ độc, không thể không nói là kỳ tích.

Hùng Uy nhìn Mộ Thần, ánh mắt không khỏi có vài phần phức tạp, hắn vẫn luôn cảm thấy người đồ đệ này rất cẩn thận, nhưng lại không nghĩ

tới còn rất có tinh thần mạo hiểm, nhưng mà là lấy lão xương cốt này của hắn đem mạo hiểm.

“Hắn đều đã hôn mê, còn không có gì không tốt? Đều là ngươi làm hại.” Diệp Thạch dữ tợn nhìn Hùng Uy, nói.

Hùng Uy phiên cái xem thường, “Hắn chỉ là đang ngủ mà thôi, ngươi xem hắn ngủ có bao nhiêu ngon kìa!”

Mộ Thần lợi dụng trận pháp dung hợp thái dương tinh hỏa cùng dị

hỏa, trải qua lần dung hợp này, dị hỏa trong thân thể Mộ Thần lại cường thịnh hơn vài phần. Lần trừ độc này khiến cho Mộ Thần đối với lực chưởng khống dị hỏa tăng mạnh, tới lúc Mộ Thần tỉnh lại, hắn chính là cao thủ cấp bậc võ linh.

Hoa Xu nhìn Hùng Uy, trong con ngươi hiện lên vài phần hâm mộ,

“Hùng Uy cư nhiên thật sự thăng cấp võ hoàng.”

https://thuviensach.vn

Từ nay về sau, ba võ vương bọn họ liền phải lùn hơn Hùng Uy một cái đầu, Hùng Uy thăng cấp võ hoàng coi như là đúng lúc.

“Mộ Thần này thật đúng là giỏi!” Hoa Xu nhịn không được mà thở

dài.

Lúc trước Sư Tử Ngọc chọn Trang Du, Kinh Sí Diễm đoạt Diệp Thạch, Mộ Thần lại là vô chủ, hắn nếu như đuổi trước Hùng Uy nhận Mộ

Thần làm đồ đệ, vậy thì vị đồ đệ tài hoa hơn người này chính là của mình, đáng tiếc, mắt mình nhìn không tốt, không có phát hiện khối ngọc thô này, lại để Hùng Uy nhặt tiện nghi.

Lam Nhược Phong chắp tay sau lưng, gắt gao nắm chặt tay, lúc trước, Mộ Thần cho dù lợi hại như thế nào thì cũng đều là tiểu bối mà thôi, nhưng mà lần này trợ giúp Hùng Uy trở thành cao thủ hoàng cấp, năng lực của hắn cũng đã thoát ly đám đệ tử bọn họ, cho dù thế hệ trước cũng theo không kịp.

Hách Đồ tại bên ngoài biệt viện Mộ Thần gấp xoay quanh.

“Viện trưởng, ngươi đừng vội!” Địch Hàn nhìn Hách Đồ nói.

“Đừng vội? Ta có thể không vội sao?” Hách Đồ đầu tiên là chờ Mộ

Thần bế quan, đợi rất nhiều ngày, kết quả khi Mộ Thần rốt cục đã xuất quan ra, tiếp đón đều không có liền trực tiếp phóng tới mỏ đá, thật vất vả từ

trong mỏ đá đi ra, cư nhiên lại bắt đầu ngủ, rất có một tư thế ngủ không dậy.

“Viện trưởng, Diệp Thạch nói, Mộ Thần đã là tứ cấp trận pháp sư, cho nên, trận đấu của trận pháp viện, hắn thắng chắc rồi.” Địch Hàn nói.

Hách Đồ phiên cái xem thường, nói: “Lời nói của Diệp Thạch mà ngươi cũng tin tưởng à? Đừng nói là tứ cấp trận pháp, hắn ngay cả tam cấp trận pháp có cái dạng gì cũng không biết đâu.”

https://thuviensach.vn

Địch Hàn: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

130. Chương 130: Đến Thánh Tinh HọC ViệN

Một con Vân hỏa điểu không ngừng bay tới hướng về Thánh Tinh học viện.

So sánh với khi bắt đầu khí phách phấn chấn, sắc mặt vài đạo sư Minh Nguyệt học viện đều có chút âm u, cảm xúc của đạo sư trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc của học sinh, sắc mặt một đám đệ tử cũng đều không tốt lắm.

Tại Thánh Tinh học viện, Hùng Uy chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực cười tủm tỉm nhìn mọi người.

“Hùng lão đầu cười thật gian trá!” Diệp Thạch nói thầm, tên Hùng Uy kia thấy thế nào đều là bộ dáng tiểu nhân đắc chí.

“Diệp đồng học, đó là phong phạm cao nhân.” Phú Nguyên Bảo đứng ở một bên cãi lại, Hùng tiền bối thăng cấp thành võ hoàng, tuyệt đối là vinh quang của Thánh Tinh.

“Cao nhân? Nhìn không ra!” Ấn tượng của Diệp Thạch đối với Hùng Uy còn dừng lại tại: Hùng Uy cả ngày lười biếng ôm hồ lô rượu, chà xát chân, còn có Hùng Uy dụ dỗ hắn làm hiền nội trợ, dạy bảo lão công tôn kính sư trưởng, mỗi ngày đưa rượu cho hắn.

“Chúc mừng Hùng huynh tiến vào võ hoàng!” Không Sát nhảy xuống Vân hỏa điểu đầu tiên, chắp tay nói với Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy khoát tay áo, rất là khiêm tốn nói: “Ta chỉ là vận khí tốt, mới tại sáu mươi tuổi thăng cấp võ hoàng, so sánh không bằng Không Sát huynh được.”

Diệp Thạch nhăn lông mày, khinh thường nói: “Béo lão nhân, ai lại khiêm nhường như thế?! Đây là trợ giúp chí khí cho người ta, giảm đi uy phong của mình rồi! Người này cùng tiểu bạch kiểm Sư Tử Ngọc kia cùng một cái đức hạnh, vừa thấy liền biết không phải là người tốt lành gì, một quyền oanh qua mới là đứng đắn!”

Phú Nguyên Bảo phiên cái xem thường, nói: “Hùng tiền bối không có khiêm tốn!”

“Không có khiêm tốn?” Diệp Thạch nhướng mày không hiểu.

“Hùng tiền bối sáu mươi tuổi đã thăng cấp võ hoàng, còn Không Sát tới trăm tuổi mới thăng cấp võ hoàng.” Cho nên, Hùng tiền bối đây là đang nói, thiên phú của Không Sát không bằng hắn đâu.

Mà Minh Nguyệt hiệu trưởng tu dưỡng không tồi, bị Hùng Uy mói móc như vậy cũng không có nổi điên.

“Sáu mươi tuổi thăng cấp võ hoàng rất lợi hại sao?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Phú Nguyên Bảo gật đầu, “Đương nhiên rồi.”

“Không thể tưởng tượng được, thực lực tên Hùng Uy kia cũng không tệ lắm, bất quá, tương lai ta nhất định sẽ mạnh hơn hắn!” Diệp Thạch thề

son thề sắt nói.

Phú Nguyên Bảo cười khan, “Lấy tư chất của Diệp thiếu, muốn siêu việt Hùng tiền bối hẳn là chuyện sớm muộn.”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại có chút không cho là đúng, sau khi tu luyện tới vương cấp thì kỳ ngộ cũng rất trọng yếu, chỉ dựa vào tư chất là không được.

Phú Nguyên Bảo nhìn một đám đệ tử của Minh Nguyệt học viện, trên mặt hiện lên vài phần tối tăm, thực lực học sinh Minh Nguyệt học viện xác thực rất mạnh!

… …

Người ở xa tới là khách, không quản Hùng Uy có bao nhiêu không muốn thấy đám người kia, thì vẫn phải an bài chỗ ở cho họ.

“Viện trưởng, Thánh Tinh học viện có đáp ứng chuyện danh ngạch không?” Một đạo sư hỏi Không Sát.

Không Sát híp mắt, trên mặt xẹt qua vài tia âm trầm.

“Đối phương tán thành việc tỷ thí, nhưng mà chỉ đồng ý mỗi trận thắng sẽ cho chúng ta hai danh ngạch.” Không Sát cắn răng nói.

“Nói như vậy, liền tính tỷ thí đều toàn thắng thì chúng ta cũng chỉ có bốn mươi danh ngạch thôi?!” Một đạo không vui mà nói.

“Thánh Tinh học viện cũng quá đáng rồi, hôm nay tử lão quỷ Liên Thành Không kia đều không có xuất hiện, hắn không khỏi quá tự cao rồi, đây là không đem chúng ta để vào mắt!”

“Bất quá chỉ là nhiều thêm một cái võ hoàng mà thôi, liền cho rằng có thể không để chúng ta vào mắt sao, một bàn tay của hiệu trưởng cũng có thể chụp chết hắn!”

“Cái tên Hùng Uy kia thật đúng là tiểu nhân đắc chí, cái quỷ hàn độc kia sao lại không có độc chết hắn đi cho rồi.”

https://thuviensach.vn

Người hôm nay đi ra nghênh đón chính là Hùng Uy, Hùng Uy luôn châm chọc khiêu khích một đám người này, một chút cũng không để mọi người vào mắt.

Những người khác còn chưa tính, mặt mũi của Không Sát, hắn cũng chưa cho!

Không Sát cau mày, nếu chỉ có một mình Liên Thành Không, hắn tự

tin có thể chiến thắng dễ dàng, nhưng mà nhiều thêm một Hùng Uy thì liền không chắc chắn.

Một đám đạo sư, ngươi một lời, ta một câu, đều là vẻ mặt bất mãn.

“Lại nói, ta nghe được một chút tin tức.” Một nữ đạo sư nói.

“Cái gì?”

“Thánh Tinh học viện có một tuyệt thế thiên tài, có thể loại trừ hàn độc cho Hùng Uy, Hùng Uy có thể thăng cấp thành võ hoàng đều là lấy phúc của người nọ, nghe nói, người nọ tinh thông luyện đan, chế phù, trận pháp, minh văn, người còn mang dị hỏa, thực lực rất xuất chúng.”

Nữ đạo sư vừa thốt lên xong, sắc mặt vài đạo sư ở đây đều có chút ngưng trọng.

“Ta cũng nghe nói, cũng may người kia tuy rằng kiêm tu nhiều môn học thuật, nhưng lại không có một môn đột phá tứ cấp, mà Lục Nghiêu đã là tứ cấp minh văn sư, thực lực của hắn cũng không tồi, đang ở cảnh giới cửu tinh võ sư, nhưng còn chưa có đột phá võ linh, nên cũng không tính là nghịch thiên.”

… …

https://thuviensach.vn

Vài đệ tử Minh Nguyệt học viện vừa đi xuống, lòng hiếu kỳ liền mở

ra.

Bởi vì chuyện Hùng Uy thăng cấp, tâm tình các cao tầng Minh Nguyệt học viện có chút ngưng trọng, một đám đệ tử thấy tâm tình đạo sư không tốt, nhất thời có thêm mấy phần khó chịu cùng chiến ý.

“Sư huynh, nghe nói Thánh Tinh học viện có mấy tuyệt thế thiên tài, chúng ta đi kiến thức chút đi.” Đồng Dao Dao cùng vài nữ đồng học tìm Lục Nghiêu nói.

Lục Nghiêu như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói: “Có thể, nhưng mà nơi này dù sao cũng là địa bàn người khác, không nên nháo chuyện.”

Liễu Tuyết Yên nhìn Lục Nghiêu, cười khẽ, không để bụng mà nói:

“Yên tâm đi, Lục sư huynh, tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi.”

Lục Nghiêu mang theo mấy mỹ nữ đi vào khu học sinh của Thánh Tinh học viện.

“Tiểu bạch kiểm kia chính là người Minh Nguyệt học viện sao? Một người lại mang theo nhiều mỹ nữ như vậy, thật sự là có phúc khí nha!”

“Nhìn mỹ nữ bên cạnh hắn nhiều như vậy, liền biết, người này nhất định là sắc trung ngạ lang.”

“Các ngươi không nên nói bậy nói bạ, người nọ là Lục Nghiêu, nghe nói là một cường giả võ linh, coi chừng hắn ra tay đánh các ngươi.”

Ước chừng là thanh danh của Lục Nghiêu đủ lớn, hai thiếu niên đang bát quái nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời ngượng ngùng, cũng không nói tiếp nữa.

https://thuviensach.vn

“Sư huynh, tư chất đệ tử trong Thánh Tinh học viện thật đúng là tồi!

Cái gì mà đệ tử hoàng ban, huyền ban kia, đặt ở trong học viện chúng ta căn bản sẽ không thu, mệt cho người Huyền Phong đế quốc còn nói Thánh Tinh thu đồ đệ nghiêm khắc.”

“Đúng thế, cho dù là đệ tử thiên ban, đến học viện chúng ta cũng chỉ

là tồn tại dưới đáy.”

Lục Nghiêu cười cười, lời hai vị sư muội nói hiển nhiên có chút khoa trương, bất quá, chỉnh thể thực lực của Thánh Tinh học viện quả thật kém Minh Nguyệt rất xa.

Trang Du từ trên hành lang đi qua, vừa vặn nhìn thấy đám người Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu vừa nhìn thấy Trang Du, ánh mặt nhất thời sáng ngời, diện mạo Trang Du vốn đã khuynh quốc khuynh thành, theo tu vi từ từ

thăng cấp, cả người lộ ra một cỗ khí tức linh hoạt kỳ ảo, tuy là nam tử, nhưng so với nữ tử càng thêm xinh đẹp động nhân.

Trang Du thản nhiên quét nhìn Lục Nghiêu một cái, chỉ liếc mắt một cái, Lục Nghiêu đã cảm thấy vài nữ nhân bên người nguyên bản không tồi, bây giờ tư sắc lại quá mức bình thường.

Trang Du thản nhiên cười với Lục Nghiêu, xoay người cùng Lam Nhược Phong ly khai.

Đồng Dao Dao nhìn thần sắc si mê của Lục Nghiêu, trong nhất thời dâng lên một cỗ không cam lòng.

Trên mặt Liễu Tuyết Yên cũng hiện lên vài phần khó chịu, thực lực người Thánh Tinh học viện không ra làm sao, nhưng mà bản lĩnh mê hoặc nhân tâm cũng không phải dạng vừa đâu! Liễu Tuyết Yên không khỏi thầm nghĩ.

https://thuviensach.vn

“Vừa rồi người kia là Trang Du của Thánh Tinh học viện đi, nghe nói, hắn đã là bát cấp tư chất nha!” Đỗ Đình thản nhiên nói.

“Bát tinh võ sư? Lấy tuổi của hắn mà nói thực lực xác thực không kém.” Lục Nghiêu híp mắt nói.

“Bát tinh?” Đồng Dao Dao không khỏi kinh ngạc thì thầm một tiếng, tin tức mà nàng có được, Trang Du chỉ là lục tinh võ sư thôi mà!

Bởi vì sự tình Minh Nguyệt học viện đến, Thánh Tinh học viện không thể không xuất ra tài nguyên trân quý để trợ giúp đệ tử tu luyện.

Trang Du là bát cấp tư chất, tất nhiên là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.

“Vừa rồi cái người bên người Trang Du kia, hình như là Lam Nhược Phong, nghe nói hắn là tam cấp đan sư.”

Lục Nghiêu híp mắt khinh thường nói: “Trang Du cũng không tính là lãng phí hư danh, nhưng mà, người tên Lam Nhược Phong này liền có chút không đủ nhìn, mới chỉ lục tinh võ sư mà thôi.” Lam Nhược Phong bất quá là thất cấp tư chất, về sau chênh lệch của người này cùng Trang Du sẽ càng lúc càng lớn.

“Đúng thế, tam cấp đan sư ở cái tuổi này tại Thánh Tinh học viện đó là hiếm có, nhưng mà trong đám đệ tử chúng ta có ba bốn người đâu.”

“Nghe nói, Trang Du cùng Lam Nhược Phong kia là một đôi.” Một nữ

đồng học như có điều ám chỉ nhìn Lục Nghiêu.

Sắc mặt Lục Nghiêu không thay đổi, trên mặt lóe ra vài phần tươi cười tự tin.

https://thuviensach.vn

Một màn Trang Du cùng Lục Nghiêu đối diện vừa rồi dừng ở trong mắt Diệp Thạch.

“Người kia chính là Lục Nghiêu sao? Không có soái như Mộ Thần nha! Một tiểu bạch kiểm mà thôi, bên người có nhiều nữ nhân như vậy, cũng không sợ thận hư.” Diệp Thạch khinh thường hừ một tiếng.

Phú Nguyên Bảo đi theo bên người Diệp Thạch, nói: “Là những nữ

nhân đó theo đuổi hắn, Lục Nghiêu hắn không gần nữ sắc.”

Diệp Thạch cười nhạo một tiếng, nói: “Bên người nhiều nữ nhân như

vậy còn nói không gần nữ sắc? Quả thực là truyện cười.”

Phú Nguyên Bảo: “…” Những nữ nhân đó đều đang theo đuổi Lục Nghiêu nha! Lục Nghiêu kỳ thật vẫn là “Băng thanh ngọc khiết”.

“Mà cái tên Trang Du kia, nhìn thấy ai đều vứt mị nhãn, có Lam Nhược Phong rồi lại cùng Thất hoàng tử câu kết làm bậy, hiện tại lại vứt mị

nhãn với Lục Nghiêu không rõ lai lịch, thật sự là… không biết xấu hổ.”

Phú Nguyên Bảo: “…”

Diệp Thạch đứng ở xa xa nhìn Lục Nghiêu, trong con ngươi xẹt qua vài phần không tốt, đạo sư học viện đều lấy Mộ Thần cùng Lục Nghiêu so sánh, kết quả so sánh xuống, những người này đều cảm thấy Lục Nghiêu lợi hại hơn Mộ Thần một chút, làm cho Diệp Thạch thập phần khó chịu.

… …

“Trang Du cùng Lam Nhược Phong đều đã gặp qua, còn tuyệt thế

thiên tài Mộ Thần đâu rồi? Nghe nói người nọ là truyền kỳ của Thánh Tinh học viện đó!”

https://thuviensach.vn

Bởi vì chuyện Mộ Thần trợ giúp Hùng Uy trở thành võ hoàng, vài vị

đạo sư của Minh Nguyệt học viện tràn ngập kiêng kị với Mộ Thần, cảnh này khiến Lục Nghiêu nhiều thêm vài phần tò mò với Mộ Thần.

“Nghe nói hắn còn đang ngủ.” Sắc mặt Đỗ Đình cổ quái nói.

“Còn đang ngủ? Mộ Thần hắn là heo sao? Đã tới thời gian này mà còn đang ngủ?” Đồng Dao Dao khinh thường nói.

“Xú nha đầu, ngươi mắng ai đó?” Diệp Thạch chống nạnh, tức giận nhìn Đồng Dao Dao.

Đồng Dao Dao nhíu mày, bất mãn hỏi Diệp Thạch: “Ngươi muốn gì?”

“Nha đầu chết tiệt kia, nếu ngươi còn dám nói lung tung, ta đánh chết ngươi!” Diệp Thạch sắc mặt dữ tợn vén tay áo lên, giơ giơ nắm tay nói.

“Tên kia là ai vậy?” Đồng Dao Dao nói.

“Cửu tinh võ sư, còn là một song nhi, hẳn là Diệp Thạch.” Trong con ngươi Lục Nghiêu xẹt qua một tia dị thường, nguyên lực của Diệp Thạch này thập phần hùng hậu, là một gia hỏa không dễ chọc.

Nghe thấy Diệp Thạch là cửu tinh võ sư, mặt Đồng Dao Dao không khỏi trắng nhợt.

“Hắn là vị hôn thê của Mộ Thần.” Đỗ đình nói.

Đồng Dao Dao phiên cái xem thường, “Khẩu vị củaMộ Thần thật tốt, tên Diệp Thạch kia thật thô lỗ.”

“Cũng có lẽ là Mộ Thần càng thô lỗ hơn Diệp Thạch, cho nên hắn thích Diệp Thạch như vậy đi.” Liễu Tuyết Yên khinh thường.

https://thuviensach.vn

“Không biết Mộ Thần có cái dạng gì, người Thánh Tinh học viện đều đem hắn trở thành thần tiên luôn rồi.” Đồng Dao Dao hơi có chút khinh thường nói.

Lục Nghiêu là thiên tài của Minh Nguyệt học viện, nhưng mà, người Thánh Tinh lại lấy Mộ Thần đánh đồng với Lục Nghiêu, khiến cho vài nữ

đồng học ngưỡng mộ Lục Nghiêu bất mãn hết sức.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

131. Chương 131: Trước Trận Đấu

Đám người Lục Nghiêu đi xung quanh học viện, nguyên khí trên bầu trời đột nhiên bắt đầu bạo động, nồng đậm nguyên khí chen chúc hướng về

một cái phương hướng mà đi, đồng tử Lục Nghiêu hơi hơi co rụt lại.

“Ơ, trạng thái này, là có người chuẩn bị thăng cấp võ linh!” Đồng Dao Dao hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói thầm.

Thời điểm Lục Nghiêu thăng cấp cũng có khí tượng như vậy, lúc ấy chấn kinh không ít người trong học viện.

“Một võ linh mà thôi.” Liễu Tuyết Yên không để bụng nói.

“Mộ Thần học trưởng thăng cấp võ linh! Mộ Thần học trưởng thăng cấp võ linh!”

Từng đợt âm thanh hô hào từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai mấy người này.

Sắc mặt Lục Nghiêu rốt cục trầm xuống, người khác thăng cấp võ linh hắn cũng không để ý, nhưng mà nếu là Mộ Thần thăng cấp võ linh thì hắn không thể không để ý, Mộ Thần năm nay mới mười bốn, tuổi tác người này thăng cấp võ linh so với hắn còn nhỏ hơn một ít.

“Ngươi không phải nói là Mộ Thần hắn đang ngủ sao?” Đồng Dao Dao bất mãn liếc Đỗ Đình.

https://thuviensach.vn

Đỗ Đình xấu hổ cười, “Ta chỉ là nghe nói hắn đang ngủ thôi.”

“Mộ Thần ngủ cũng thăng cấp?”

“Mộ đồng học thật sự là tuyệt thế kỳ tài, ngủ cúng có thể thăng cấp.”

Lại một trận kêu gào truyền vào trong tai mọi người.

Sắc mặt Đồng Dao Dao xanh trắng một trận, đám người kia đang nói hưu nói vượn gì vậy, làm sao lại có người trong lúc ngủ cũng thăng cấp được.

Mộ Thần thăng cấp võ linh xuất quan, chấn kinh không ít người ở hai viện.

Từ thời điểm Minh Nguyệt học viện chuẩn bị tới đến bây giờ, vô số

người đều vẫn lấy Mộ Thần cùng Lục Nghiêu so sánh, ra kết quả vẫn là hai người mỗi người mỗi vẻ.

Nhưng mà sau khi Mộ Thần thăng cấp, rất nhiều người đều cảm thấy Mộ Thần càng giỏi hơn, dù sao Mộ Thần thăng cấp võ linh sớm hơn Lục Nghiêu.

“Viện trưởng, ngươi tìm ta?” Mộ Thần lững thững đi vào phòng, sau khi thăng cấp võ linh, khí chất của Mộ Thần vô tri vô giác phát sinh biến hóa, so với trước kia tựa hồ càng trầm ổn, khí chất càng thêm xuất chúng.

Hạ Thanh Nghiên đánh giá Mộ Thần, quái dị hỏi: “Nghe nói ngươi đã là tứ cấp trận pháp sư?”

“Viện trưởng, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, ta làm sao có thể là tứ

cấp trận pháp sư.” Mộ Thần thản nhiên cười.

Hạ Thanh Nghiên gật gật đầu, tự thở ra một hơi, lại hình như có chút thất vọng, “Ta đã nói mà, tứ cấp không phải dễ đạt tới như vậy, ngươi nếu https://thuviensach.vn

muốn trở thành tứ cấp thuật sư, thì minh văn trước tiên phải đạt tới tứ cấp.”

Mộ Thần cười nói: “Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy minh văn càng sâu không lường được so với trận pháp.”

Hạ Thanh Nghiên vừa lòng gật đầu, “Không tồi, không tồi, ngươi có giác ngộ như vậylà tốt!”

Mộ Thần: “…”

… …

Minh Nguyệt học viện.

Vài đạo sư, đệ tử tụ tập trong một đại sảnh.

“Đã xác định được, đấu võ định vào ngày đầu tiên, về phần đan viện, minh văn, luyện khí, trận pháp, phù thuật định ở năm ngày tiếp theo, mỗi ngày tỷ thí một hạng mục.” Một đạo sư nói.

“Đạo sư, Mộ Thần sẽ tham gia đấu võ sao? Ta muốn đấu với hắn.”

Kinh mang trong con ngươi Lục Nghiêu bắn ra bốn phía.

Lục Nghiêu sinh ra bất phàm, từ sau khi ra đời đều một đường hát vang tiến mạnh, chưa từng có địch thủ, hiện giờ nghe đệ tử Thánh Tinh học viện đánh giá hắn không bằng Mộ Thần, Lục Nghiêu mặt ngoài không thể

hiện ra, nhưng trong lòng hết sức bất mãn.

“Thánh Tinh học viện tại trên tỷ thí động không ít tay chân, ngươi này một ván, bọn họ hẳn làđãtính buông tha, chỉ phái một cửu tinh võ sư lên sân khấu.”

Lục Nghiêu cau mày, sắc mặt âm trầm, Thánh Tinh tính toán chọn dùng sách lược điền kỵ đua ngựa sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy thì thật là khó giải quyết.

https://thuviensach.vn

“Đạo sư, Mộ Thần có phải sẽ tham gia rất nhiều tràng thi đấu hay không?” Liễu Tuyết Yên hỏi.

“Đúng, đệ tử trẻ tuổi trong Thánh Tinh học viện córất ít tam cấp thuật sư, Thánh Tinh học viện hạ rất nhiều trọng trách trên người Mộ Thần, trận pháp, minh văn, luyện đan, phù chú, hắn đều sẽ tham dự, Thánh Tinh đem năm môn học thuật tách ra thành năm ngày tỷ thí, chính là vìđể cho Mộ

Thần có thể tham gia thi đấu mấy lần.”

“Các ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng Mộ Thần, cho dù một vánthôi cũng được.” Nếu Mộ Thần toàn thắng năm trận, vậy thanh thế của Thánh Tinh học viện tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên.

“Đạo sư, ngài yên tâm, Mộ Thần học nhiều học thuật như vậy khẳng định là không tinh thông môn nào, đến lúc đó, nếu như hắn toàn thua, xemThánh Tinh xuống đài như thế nào.” Đồng Dao Dao híp mắt, có chút vui sướng khi người gặp họa nói.

Đạo sư bất đắc dĩ nhìn Đồng Dao Dao, nói: “Dao Dao, ngươi không được phớt lờ, Mộ Thần là một người rất quỷ dị, nếu ngươi tại trong trận đan đấu gặp gỡ hắn, ngươi chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn.”

Đồng Dao Dao gật đầu nói vâng, nhưng trong lòng lại có chút không cho là đúng, nàng đã có thể luyện chế bốn loại đan dược tam cấp, học viện đạo sư cũng khen nàng là thiên tài, nàng mới không tin nàng sẽ bị thất bại bởi Mộ Thần cái người chần chừ, học mà không tinh này.

“Nếu Lục Nghiêu sư huynh tại trận đấu minh văn gặp được Mộ Thần, nhất định sẽ có thể giết hắn hoa rơi nước chảy.” Đồng Dao Dao nắm nắm tay nói.

“Đáng tiếc, minh văn viện chỉ có một mình Mộ Thần làtam cấp minh văn sư, vì đểcàng thêm nắm chắc thắng trận này, Thánh Tinh sẽ không để

cho Mộ Thần đối phó Lục Nghiêu.”

https://thuviensach.vn

Đồng Dao Dao nhíu mày, cười lạnh một tiếng, hỏi: “Chẳng lẽ Thánh Tinh muốn cho một nhị cấp minh văn sư nghênh chiến Lục sư huynh sao?”

“Hơn phân nửa là thế.”

Vài đệ tử hai mặt nhìn nhau, để một tứ cấp minh văn sư đi đối phó với một nhị cấp minh văn sư, đây quả thực là dùng đao mổ trâu giết gà!

… …

“Mộ Thần đồng học, ngươi tìm ta?” Quý Đông Thành hơi khẩn trương nhìn Mộ Thần, trong con ngươi mơ hồ lộ ra vài phần sùng bái.

Quý Đông Thành năm nay hai mươi tuổi, là một cửu tinh võ sư, tư

chất thiên phú đều tính không tồi, nhưng mà so với Mộ Thần thì kém quá xa.

Quý Đông Thành nhìn Mộ Thần, trong lòng không khỏi hồ nghi, vị sư

đệ Mộ Thần này, chính là nhân vật luyện đan, phù chú, trận pháp, minh văn không gì không giỏi, các viện viện trưởng vì tranh hắn mà đấu đá gay gắt, hắn cũng đã trợ giúp Hùng Uy trưởng lão nhất cử đột phá trở thành võ hoàng.

Tuổi còn trẻ lại đột phá thành võ linh, có thể nói, Mộ Thần đã trở

thành đệ tử truyền kỳ nhất của Thánh Tinh học viện từ trước tới nay, nổi bật có một không hai, nhưng mà người này vì sao lại tìm tới mình?

“Mộ Thần có chuyện muốn thỉnh Quý học trưởng hỗ trợ.” Mộ Thần chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

Quý Đông Thành căng thẳng, vội hỏi: “Mộ đồng học nếu có phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bây giờ là nhân vật phong vân trong học viện, trừ bỏ vị hôn thê Diệp Thạch của hắn, còn không có thấy hắn đối xử khác biệt với ai.

Có cơ hội chung tuyến với Mộ Thần, Quý Đông Thành tự nhiên sẽ

không bỏ qua.

“Chuyện này có chút nguy hiểm, nhưng nếu là thành, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi.” Mộ Thần híp mắt, thản nhiên nói.

Quý Đông Thành lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng nói: “Mộ đồng học cứ

việc nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”

“Nghe nói, đối thủ lần này của ngươi là Lục Nghiêu.”

Quý Đông Thành lập tức giật mình, hắn nói mà, trên người hắn căn bản không có cái gì đáng giá để Mộ Thần mưu đồ, thứ duy nhất có thể làm cho Mộ Thần cảm thấy hứng thú chính là của đối thủ Lục Nghiêu của hắn.

Thực lực của hắn quy củ một cách máy móc, căn bản không phải đối thủ của Lục Nghiêu, học viện đối với Lục Nghiêu này cơ bản đã buông tha.

Tới lúc đó, hắn chỉ cần lên đài quơ quơ mấy chiêu, xong rồi nhảy xuống đài là được.

Quý Đông Thành gật đầu, “Không sai.”

Mộ Thần cười cười, dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Lục Nghiêu này, là tân sinh thần tượng của Minh Nguyệt học viện, nếu như học trưởng có thể

làm cho hắn ăn mệt, những đệ tử đó của Minh Nguyệt học viện chắc chắn sẽ không cuồng vọng như hiện tại nữa.”

Sắc mặt Quý Đông Thành đổi đổi, thầm nghĩ: Một núi không thể chứa hai hổ, xem ra Mộ Thần đồng học rất là bất mãn với Lục Nghiêu nha.

https://thuviensach.vn

“Mộ đồng học hy vọng ta làm như thế nào?” Quý Đông Thành nghiêm nghị hỏi.

Mộ Thần cười cười, nói: “Ta tất nhiên là hy vọng học trưởng sẽ toàn lực ứng phó.”

Quý Đông Thành xấu hổ cười, “Mộ đồng học, ta không phải là đối thủ

của hắn.” Âm thầm nghĩ: Quả nhiên nhân tình của Mộ Thần không dễ

thiếu.

“Không sao, học trưởng, ta sẽ giúp ngươi.” Mộ Thần thản nhiên cười nói.

Mộ Thần cùng Quý Đông Thành đàm luận một phen, cuối cùng Quý Đông Thành cầm một cái không gian nhẫn ly khai.

Quý Đông thành nhịn không được từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thẻ nguyên thạch, vuốt ve nhiều lần.

“Đây là hai trăm vạn tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, còn có thêm tám trăm vạn.”

Quý Đông Thành hít sâu một hơi, không hổ là Mộ Thần có năng lực kiếm nguyên thạch nhất, cho dù là một trận đấu phải thua, cũng có thể hạ

vốn gốc như vậy.

Quý Đông thành mới vừa đi, Diệp Thạch liền từ trong rừng ló đầu ra, Mộ Thần hướng phía Diệp Thạch nhìn qua, vẫy vẫy tay với Diệp Thạch.

“Ngươi sao lại trốn ở chỗ này?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Ta ngẫu nhiên đi ngang qua, lại nhìn thấy ngươi đang lén lén lút lút, cho nên tới đây nhìn xem, vừa rồi người kia là ai vậy? Ngươi nói gì với hắn đó?”

https://thuviensach.vn

“Không có gì, chỉ là nói về một cọc sinh ý mà thôi.” Mộ Thần vân đạm phong khinh nói.

Diệp Thạch tò mò nhìn Mộ Thần, “Sinh ý? Là đại sinh ý đi? Hình như

ta nghe ngươi nói, tiền đặt cọc là hai trăm vạn, sau khi chuyện thành công sẽ thêm tám trăm vạn.”

“Làm sao lại nhiều như vậy, ngươi nghe lầm rồi.” Mộ Thần ôm Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch còn muốn nói điều gì, tay Mộ Thần theo thắt lưng Diệp Thạch trượt xuống, Diệp Thạch hoảng sợ, lúc này mới ngậm miệng.

Mộ Thần thấy mặt Diệp Thạch đỏ rực thì nở nụ cười đầy bỡn cợt.

Diệp Thạch dường như muốn hả giận, tại trên cổ Mộ Thần cắn một hơi, sau khi cắn xong mặt càng đỏ hơn.

Mộ Thần cười càng đắc ý hơn.

… …

“Thiếu gia, người của chúng ta tại Hoàng đô truyền đến tin tức, Bách Quyết Luyện Thể trước đó đã bị Mộ Viễn Phong lấy đi rồi, hiện tại hẳn đang ở trên tay Mộ Thần.” Lục Phương Minh nói.

“Kết quả bọn họ điều tra được hẳn là không sai, Trang Du cùng Mộ

Thần đến từ một nơi, hắn nói, Mộ Thần hơn một năm trước đã từng mua đại lượng máu yêu thú để luyện thể, phẩm chất càng ngày càng cao, Diệp Thạch cũng rất thích mua máu yêu thú, càng là máu yêu thú quý giá, hai người lại càng thích, mỗi tháng số nguyên thạch mà Diệp Thạch tiêu hao trên máu yêu thú cũng phải khoảng mấy trăm vạn.”

https://thuviensach.vn

Điểm đặc biệt khi tu luyện Bách Quyết Luyện Thể là cần phải tiêu hao đại lượng máu yêu thú, máu yêu thú càng trân quý, hiệu quả sẽ càng tốt.

Người bình thường nếu tu luyện công pháp này thì rất dễ dàng đem mình biến thành quỷ nghèo.

Nhớ tới Mộ Thần, trong lòng Lục Nghiêu không khỏi khó chịu một trận, tuy rằng hắn là tứ cấp minh văn sư, nhưng mà luận về năng lực kiếm nguyên thạch, Mộ Thần lại cao hơn hắn một đường.

Lục Phương Minh cười nói: “Thiếu gia thật lợi hại, mới tới Thánh Tinh học viện mấy ngày mà thiên chi kiêu tử của Thánh Tinh đã bị ngài thu vào trong tay.”

Lục Nghiêu hơi ngại ngùng cười, nghĩ tới Trang Du, trên mặt Lục Nghiêu nhiều thêm vài phần ngọt ngào, có thể làm cho Trang Du thiên chi kiêu tử ngưỡng mộ mình như vậy, Lục Nghiêu không khỏi cảm giác vui sướng.

“Thiếu gia, Trang Du tựa hồ đã có người.” Lục Phương Minh trầm mặc một chút rồi nói.

“Tên tình nhân kia của Trang Du tại trong mắt đám người Thánh Tinh học viện là thiên tài, nhưng tại trong mắt ta bất quá chỉ là là tên phế vật mà thôi, người nọ thừa dịp Trang Du trẻ người non dạ mà lừa hắn, ta sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết hắn.” Trên mặt Lục Nghiêu hiện lên vài phần hung lệ.

“Lam Nhược Phong đích xác không tính là cái gì, nhưng mà tên Mộ

Thần kia quả thật có vài phần bản lĩnh, hắn tựa hồ còn tinh thông bổ văn thuật nữa.” Sắc mặt Lục Phương Minh ngưng trọng.

Lục Nghiêu cúi đầu, nếu thật sự không được thì chỉ có thể thỉnh trưởng lão trong nhà ra tay đem Mộ Thần gạt bỏ đi, có Mộ Thần ở đây, uy https://thuviensach.vn

hiếp đối với hắn quá lớn.

… …

Hùng Uy một cước đá văng đại môn tu luyện thất của Kinh Sí Diễm, Kinh Sí Diễm mở mắt ra, bất đắc dĩ hỏi Hùng Uy, “Tiền bối, ngươi có chuyện gì không?”

Hùng Uy chắp tay sau lưng, khí thế không ai bì nổi mà nói: “Đồ đệ

của ta thăng cấp võ linh, ngươi không phải nên tỏ vẻ một chút sao?”

Kinh Sí Diễm phiên cái xem thường, tên Hùng Uy này đã không phải là lần đầu tiên lấy danh nghĩa của Mộ Thần đòi lễ vật, hắn đã hỏi qua Diệp Thạch, mấy thứ lễ vật đó, một kiện đều không có tới tay Mộ Thần, đều bị

Hùng Uy ở trung gian kiếm lời bỏ vào túi riêng, cầm đi đổi rượu uống.

Hùng Uy người này, thăng cấp võ hoàng rồi mà tính tình một chút cũng không biến, một chút khí độ cao nhân đều không có.

“Tiền bối chờ chút, ta liền đi lấy lễ vật.”

“Đi đi, ta không vội, ánh mắt ta rất tốt nha! Liếc mắt một cái liền chọn trúng đồ đệ thiên tài, một đám thiên tài trong học viện khác đều kém xa, cũng vứt xa đồ đệ của ngươi, Sư Tử Ngọc, Hoa Xu không biết mấy con phố, ngươi nói coi làm sao ánh mắt của ta lại tốt như vậy đâu?” Hùng Uy đắc ý dào dạt nói.

Kinh Sí Diễm cắn chặt răng, Mộ Thần rất lợi hại, nhưng Mộ Thần cho dù lợi hại hơn nữa thì sao? Diệp Thạch mở miệng đòi hắn nguyên thạch, hắn còn không phải gấp gáp đưa tới sao.

“Cái này cho ngươi.” Kinh Sí Diễm ném vài cọng linh thảo cho Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy xem thường nhìn Kinh Sí Diễm, “Nghe nói ngươi gần đây xài tiền như nước mà! Ngươi giàu như vậy mà lại chỉ cho ta mấy cọng phá thảo này thôi sao?”

“Tiền bối, ta khi nào thì xài tiền như nước, ta nghèo như quỷ vậy, ngươi nên đi tìm Sư Tử Ngọc đi, tên Sư Tử Ngọc kia mới đúng là giàu có ấy!” Kinh Sí Diễm tiễn Hùng Uy giống như là tiễn ôn thần vậy, linh thảo ngũ cấp mà còn ngại ít!

Kinh Sí Diễm nhìn bóng dáng Hùng Uy, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước, sau khi hắn thu Diệp Thạch làm đồ đệ, Diệp Thạch đã từng cầu hắn thu Mộ

Thần làm đồ đệ.

Lúc ấy hắn cảm thấy thiên phú của Mộ Thần bình thường, chỉ đáp ứng quan sát thử, kết quả không đợi mình quan sát xong, Mộ Thần đã bị hỗn đản Hùng Uy này nhanh chân đến trước.

Nếu lúc trước nghe lời Diệp Thạch, cũng đem Mộ Thần tiểu tử này thu làm đồ đệ, vậy thì hiện giờ cũng không cần bị Hùng Uy hỗn đản này ba ngày thì hai ngày tới đánh cướp, sai một ly đi một dặm, kim khố đáng thương của mình, vạn kiếp bất phục a!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

132. Chương 132: Trang Du Thỉnh Cầu

Diệp Thạch đi vào Bách Bảo các, kích động hỏi: “Chưởng quầy, đồ

vật ta muốn đã có chưa?”

“Có rồi, đây là máu của tứ cấp Băng tức nham mãng, con mãng xà kia sống ngàn năm, đã có dấu hiệu hóa rồng, mấy con mãng xà khác không thể

sánh bằng, vì thứ này mà Các chúng ta hao tổn không ít cao thủ đâu.”

Diệp Thạch bĩu môi, Bách Bảo các vốn đã có tính toán đi săn giết Băng tức nham mãng, hắn nghe được tin tức mới tới đặt hàng máu yêu thú.

Bách Bảo các chết bao nhiêu người cũng không có bao nhiêu quan hệ với hắn.

Diệp Thạch nâng bình huyết, một cỗ huyết khí nồng đậm dâng lên, đôi mắt Diệp Thạch hiện lên một tia vui mừng, chất lượng của huyết yêu thú này so với trước kia hắn dùng tốt hơn nhiều, có thứ này, hắn đã có thể nắm chắc thăng cấp võ linh.

Diệp Thạch lấy ra ba trăm vạn, từ trong tay chưởng quầy mua hai bình máu yêu thú.

Diệp Thạch từ trong Bách Bảo các đi ra, vừa vặn gặp được Lục Nghiêu.

Diệp Thạch nhìn thấy Lục Nghiêu, thần kinh nhất thời căng lên đề

phòng hắn, Mộ Thần nói là đã tìm người xem bói, tính ra được kết quả, https://thuviensach.vn

mệnh số của Lục Nghiêu cùng hắn và Mộ Thần đều tương khắc, nếu như

phớt lờ thì hai người bọn họ đều có khả năng chết trên tay Lục Nghiêu.

Nếu như Mộ Thần chỉ đơn thuần nói là Lục Nghiêu khắc mình, Diệp Thạch có lẽ sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà, Mộ Thần ngay cả bản thân hắn đều thêm vào, Diệp Thạch liền không thể không thận trọng.

Nhìn thấy Lục Nghiêu, Diệp Thạch nhịn không được mà nhíu mày, nguyên lai hắn còn đang nghĩ là Mộ Thần có phải bị bọn bịp bợm giang hồ

lừa gạt hay không, nhưng mà khi thấy Lục Nghiêu, Diệp Thạch liền biết là không có, cái tên Lục Nghiêu này cho Diệp Thạch một loại cảm giác rất không thoải mái.

“Diệp đồng học, hạnh ngộ.” Lục Nghiêu tiến lên phía trước, ôn hòa nói.

Diệp Thạch gật đầu chào Lục Nghiêu, bất động thanh sắc bước ra một chút khoảng cách, “Lục đồng học có chuyện gì không?”

“Vừa rồi nhìn thấy Diệp đồng học ngươi mua hai bình huyết Băng tức nham mãng, không biết là dùng làm gì?” Lục Nghiêu ôn hòa cười hỏi.

Diệp Thạch vuốt ve nhẫn không gian trên tay, bình tĩnh nói: “Ta mua về làm huyết đậu hũ.”

Lục Nghiêu không cho là đúng, “Diệp sư đệ thật biết nói đùa, đây chính là mấy bình máu yêu thú đấy.”

“Cái gì mà nói giỡn? Ta thích nhất ăn huyết đậu hũ, chính là mua về

làm huyết đậu hũ mà thôi.” Diệp Thạch nói.

“Ngươi ăn nhiều như vậy?” Lục Nghiêu không cho là đúng nói.

https://thuviensach.vn

“Ta có thể ăn bao nhiêu cũng không có quan hệ với ngươi!” Diệp Thạch lạnh lùng nói rồi bước đi.

Lục Nghiêu nhìn theo bóng lưng Diệp Thạch, trong con ngươi lộ ra một tia âm trầm, hắn thân là thủ tịch đệ tử của Minh Nguyệt học viện, còn chưa có người nào không cho hắn mặt mũi giống Diệp Thạch đâu.

“Thiếu gia, trên người Diệp Thạch huyết khí mênh mông, xem ra Diệp Thạch cũng có tu luyện Bách Quyết Luyện Thể.” Lục Phương Minh nói.

Lục Nghiêu híp mắt, “Xem ra phải tìm Mộ Thần một phen.”

Tên Mộ Thần này thật đúng là hào phóng với Diệp Thạch! Ngay cả

công pháp cũng không quên Diệp Thạch.

… …

Diệp Thạch thần tình căm giận đi vào phòng Mộ Thần.

Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “Sao vậy? Ai chọc giận ngươi?”

“Ta gặp được Lục Nghiêu, hắn hỏi ta mua huyết Băng tức nham mãng làm gì, ta cảm thấy hắn khẳng định có ý đồ gì đó.”

Mộ Thần nhìn thần sắc Diệp Thạch như lâm đại địch, không để bụng nói: “Hắn tất nhiên là có ý đồ, là hướng về phía Bách Quyết Luyện Thể mà tới, vừa rồi hắn cũng đến tìm ta.”

Mộ Thần chưa nói trên tay mình có pháp quyết này, nhưng mà Lục Nghiêu đã nhận định trên tay hắn có.

Hắn ra giá ba nghìn vạn mua Bách Quyết Luyện Thể.

Mộ Thần tất nhiên không có đáp ứng, tuy rằng hắn không rõ vì sao Bách Quyết Luyện Thể có lực hấp dẫn với Lục Nghiêu lớn như vậy, nhưng https://thuviensach.vn

mà thứ này khẳng định có công dụng của nó, đưa cho Lục Nghiêu chính là đang trợ giúp Lục Nghiêu tăng lên thực lực, nếu vậy hắn liền nguy hiểm.

“Hắn làm sao lại biết Bách Quyết Luyện Thể?” Diệp Thạch không hiểu.

“Chuyện này ta cũng không biết, nhưng Lục Nghiêu sinh ra ở Lục gia là một đại gia tộc, cái gia tộc này có cao thủ cấp bậc võ hoàng tọa trấn.

Muốn biết gì đó cũng là chuyện dễ dàng.” Bách Quyết Luyện Thể đến tột cùng ẩn chứa cái dạng bí mật gì mà đáng giá cho Lục Nghiêu đau khổ truy tìm như vậy.

Lục gia có sản nghiệp lớn, theo lý mà nói, thứ này hẳn là không thể

nhập vào mắt Lục Nghiêu mới đúng.

Trước kia hắn không chú ý qua bản Bách Quyết Luyện Thể kia, nhưng mà gần đây lấy ra nghiên cứu mới phát hiện, quyển sách kia cư nhiên giống như quyển sách của Diệp Thạch, thoạt nhìn rách rưới, trên thực tế lại là nước lửa bất xâm, Mộ Thần cũng đã thử qua lấy máu nhận chủ, nhưng mà trang sách lại không có bất luận cái gì thay đổi.

… …

“Mộ thiếu, Trang Du tới đây.” Một đệ tử phụ trách chiếu cố Mộ Thần đi tới thông báo.

Diệp Thạch mày nhăn lại, bất mãn nói: “Người này tới làm gì nữa?!”

Đôi mắt Mộ Thần chớp động quang mang, trong nguyên văn, Trang Du vừa mở miệng thì Mộ Thần liền ân cần đem pháp quyết đưa cho Trang Du, bây giờ Trang Du tới đây, chẳng lẽ là vì Bách Quyết Luyện Thể?

Nhưng hiện giờ mình và Trang Du cũng gần như là người lạ rồi, Trang Du hẳn là không đến mức lại đây tự rước lấy nhục đi?!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cau mày, vẻ mặt đề phòng nhìn ra cửa.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch xị mặt như lâm đại địch, nghiêng đầu cười nói: “Thạch Đầu, ngươi chớ khẩn trương, không cần sợ hắn như

vậy.”

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, cường chống nói: “Ai sợ hắn chứ, hắn chỉ là bát tinh võ sư mà thôi, ta đã là cửu tinh rồi, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta.”

Diệp Thạch tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, tên Trang Du này rất cổ quái, một ít sư huynh trong học viện mỗi người đều bị hắn mê hoặc thần hồn điên đảo.

Nghe được lời Diệp Thạch nói, trong mắt Mộ Thần hiện lên vài tia hàn quang, vốn Diệp Thạch có nhiều kỳ ngộ, đã đem Trang Du vứt xa một ít, nhưng mà người Minh Nguyệt đế quốc vừa đến, học viện vì gia tăng phần thắng, cư nhiên lấy ra bảo vật áp đáy hòm trợ giúp Trang Du đột phá.

Mà Diệp Thạch bởi vì tu vi đã đến cửu tinh võ sư, học viện lo lắng tu vi hắn tăng quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, cho nên không có ban thưởng trọng bảo phụ trợ hắn tu luyện tới võ linh.

Ánh sáng nhân vật chính của Trang Du lòe lòe sáng lên, dựa vào đồ

vật học viện ban thưởng cho mà tăng lên tới bát tinh võ sư, mắt thấy liền chuẩn bị đuổi kịp Diệp Thạch.

Cũng may Trang Du tuy rằng thăng cấp rất nhanh, nhưng mà Lam Nhược Phong lại biểu hiện thường thường, rất nhiều đệ tử ưu tú của Minh Nguyệt học viện đều có thể đánh đồng với hắn.

Cái thứ ánh sáng nhân vật chính này thật đúng là khó giải quyết!

“Để hắn vào đi.” Mộ Thần nói với đệ tử kia.

https://thuviensach.vn

Không cần Mộ Thần đáp ứng, Trang Du đã xông vào.

“Mộ Thần, chúc mừng ngươi thăng cấp võ linh! Ngươi thật sự là thiên tài a, rất nhiều đạo sư trong học viện đều nói ngươi là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm qua đâu! Mộ thúc thúc nếu như biết ngươi có thành tựu như

hiện tại này, nhất định sẽ rất cao hứng.” Trang Du đi vào cửa, vẻ mặt tươi cười như hoa nói với Mộ Thần.

Mộ Thần không cho là đúng nói với Trang Du: “Trang đồng học, ngươi đến gặp ta hẳn không chỉ là muốn đơn giản chúc mừng ta như vậy đi?”

Trang Du ngượng ngùng cười, nói: “Ta lần này tới là có một yêu cầu quá đáng.”

Diệp Thạch đứng ở bên người Mộ Thần, lạnh lùng nói: “Nếu là yêu cầu quá đáng thì không cần phải nói.”

Trang Du nhíu mày, không để ý tới Diệp Thạch.

Diệp Thạch thấy Trang Du đem mình trở thành không khí, không khỏi tức giận.

“Mộ sư huynh, trên tay ngươi có phải là có Bách Quyết Luyện Thể

hay không?” Đôi mắt Trang Du trông mong nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần nắm chén trà trên tay, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười lãnh liệt, tuy rằng rất nhiều chuyện đều cải biến, nhưng mà Trang Du rốt cuộc vẫn giống như trong truyện mà mở miệng vì Lục Nghiêu. Ánh mắt Mộ Thần phức tạp nhìn Diệp Thạch, mệnh của hắn cùng Diệp Thạch, có phải sẽ kết thúc tại trên tay Lục Nghiêu không?

“Không có.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Trang Du nhíu mày nói: “Mộ sư huynh hà tất phải như thế, lúc trước ngươi mua nhiều máu yêu thú như vậy, chẳng lẽ không phải là dùng để

luyện thể?”

“Đây không phải là dùng để luyện thể, mà là dùng để làm huyết đậu hũ ăn.” Diệp Thạch nói.

“Diệp đồng học, ngươi coi ta là đứa ngốc sao? Nhiều máu yêu thú như

vậy đều để làm huyết đậu hũ sao? Khẩu vị ngươi tốt như vậy sao?” Trang Du không cho là đúng nói.

Diệp Thạch hung dữ nhìn Trang Du, đúng lý hợp tình nói: “Khẩu vị

của có tốt hay không cũng không cần ngươi quản, ta ăn bao nhiêu cũng được.”

Trang Du ở trong lòng âm thầm phiên cái xem thường, là một song nhi mà khẩu vị lại lớn như vậy, Diệp Thạch này lại không cho rằng đó là hổ

thẹn mà lại cho là vinh.

“Mộ sư huynh, Bách Quyết Luyện Thể nguyên lai là vật gia truyền của Lục gia, Lục gia có phản đồ nên mới bị mang ra khỏi gia tộc, nhiều năm như vậy, Lục gia luôn luôn truy tìm nơi Bách Quyết Luyện Thể rơi xuống, Mộ sư huynh, Bách Quyết Luyện Thể đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì trọng dụng, ngươi sao lại không thuận nước giong thuyền mà đưa cho Lục sư huynh đâu?” Trang Du tận tình khuyên nhủ.

Mộ Thần thản nhiên cười, nói: “Trang sư đệ, không phải là sư huynh không muốn thành toàn ngươi, mà là trên tay ta quả thật không có vật kia.”

Sắc mặt Trang Du đổi đổi, tức giận nói với Mộ Thần: “Mộ sư huynh hà tất phải gạt ta đâu, Lục gia đồng ý ra giá ba nghìn vạn mua Bách Quyết Luyện Thể, xác thực là không ít.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch phiên cái xem thường, nói: “Ba nghìn vạn nguyên thạch mà thôi, Mộ Thần nguyên bản rất biết kiếm tiền, hiện tại thăng lên võ linh thì lại càng biết kiếm tiền, chỉ là ba nghìn vạn nguyên thạch thì Mộ Thần làm sao có thể nhìn vào trong mắt.”

Ba nghìn vạn nguyên thạch đối với võ sư phổ thông mà nói đã là một con số thiên văn, đối với võ linh phổ thông mà nói đồng dạng cũng là một bút tài phú không nhỏ, nhưng mà đối với Mộ Thần mà nói, bất quá chỉ là sự

tình vài ngày, lúc trước Mộ Thần tu bổ vài kiện minh văn binh khí, tiền qua tay không chỉ có như vậy.

Trang Du cau mày, nói: “Cái này dù sao cũng là vật gia truyền của Lục gia.”

“Cái tên tiểu bạch kiểm kia nói cái gì ngươi cũng tin sao? Hắn bất quá chỉ là một ngoại nhân, hiện tại mọi người đều đang nhất trí đối ngoại, Trang Du, ngươi tính ăn cây táo, rào cây sung sao?” Diệp Thạch ngữ khí không tốt nói.

Diệp Thạch híp mắt nhìn Trang Du, không còn lời gì để nói, Lục Nghiêu này chỉ mới vừa đến Thánh Tinh học viện bao nhiêu ngày? Trang Du cư nhiên liền thông đồng cùng người ta, còn ân cần xuất đầu vì Lục Nghiêu như vậy.

Trang Du cau mày, không cho là đúng nói: “Diệp Thạch, hai viện cũng không có thâm cừu đại hận gì, Minh Nguyệt học viện tới đây cũng chỉ là giao lưu với nhau mà thôi, ngươi cần gì phải gây sự như vậy đâu?”

“Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng, Trang Du, ngươi che chở

Minh Nguyệt học viện như vậy, chẳng lẽ là muốn gia nhập Minh Nguyệt học viện sao?” Vẻ mặt Diệp Thạch không tốt nói.

Trang Du biến sắc, lại nói: “Diệp Thạch, ngươi không nên nói lung tung!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.

Mộ Thần nhìn sắc mặt Trang Du, biểu tình nhịn không được mà đổi, hắn nhìn ra, Diệp Thạch chỉ là thuận miệng nói Trang Du muốn gia nhập Minh Nguyệt học viện, nhưng nhìn phản ứng này của Trang Du, nói không chừng thật sự là có tính toán này.

Trong truyện Trang Du là một người thiên chân vô tà, nhưng nếu trưởng lão Minh Nguyệt học viện dùng thịnh tình mời hắn, nói không chừng hắn thật sự sẽ động tâm.

Thánh Tinh học viện tốn đại khí lực bồi dưỡng Trang Du, Trang Du nếu như đầu nhập vào Minh Nguyệt học viện, vậy lão nhân hiệu trưởng kia nói không chừng sẽ bị tức chết.

Diệp Thạch thấy Trang Du không phản bác lại được, trong lòng không khỏi vui sướng một trận.

“Bách Quyết Luyện Thể kia xác thực bất phàm. Có lẽ trong đó có cất giấu bảo tàng?” Đôi mắt Diệp Thạch lóe lên.

Mộ Thần gật đầu nói: “Có khả năng này.”

“Có bảo tàng thì chúng ta liền phát rồi.” Diệp Thạch phấn chấn nói.

Mộ Thần cười khổ một chút, có bảo tàng thì bọn họ cũng không biết dùng như thế nào.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

133. Chương 133: Lam Nhược Phong Tới

“Mộ đồng học, Lam Nhược Phong tới đây.”

Diệp Thạch đầy hứng thú, “Trang Du mới vừa đi, Lam Nhược Phong liền tới, Lam Nhược Phong hắn tới đây làm gì? Mộ Thần, ngươi có biết không?”

“Không biết! Ta cũng không phải là thần tiên.” Mộ Thần lười biếng dựa lưng vào ghế dựa rồi nói.

“Ngươi tuy rằng không phải là thần tiên, nhưng mà ngươi luôn luôn liệu sự như thần nha.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần nhướng mày, cười như không cười nhìn Diệp Thạch, “Vậy à? Ta liệu sự như thần sao? Di, ta tính ra được Diệp Thạch chỉ thích Mộ

Thần thôi này.”

Diệp Thạch quẫn bách liếc Mộ Thần một cái, Mộ Thần đắc ý cười ha ha.

Diệp Thạch cắn chặt răng, làm bộ tức giận nói: “Ta cũng tính ra được Mộ Thần chỉ thích Diệp Thạch thôi!”

“Thạch Đầu, ngươi bói toán quả nhiên rất chuẩn xác nha.” Mộ Thần cười nhìn Diệp Thạch, trêu tức nói.

Diệp Thạch đỏ mặt cúi đầu, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.

https://thuviensach.vn

Bên này hai người Mộ Thần cùng Diệp Thạch đang liếc mắt đưa tình, bên ngoài Lam Nhược Phong lòng như lửa đốt tiến vào.

Lam Nhược Phong vừa vào cửa, liền chặn đầu Mộ Thần hỏi: “Trang Du vừa mới tới đây?”

“Đúng vậy! Vừa mới tới.” Khi Lam Nhược Phong xuất hiện, đỏ ửng trên mặt Diệp Thạch đều lui xuống, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng hỏi: “Trang Du hắn nói chuyện gì với các ngươi?”

Sắc mặt Diệp Thạch cổ quái nhìn Lam Nhược Phong, “Trang Du là tình nhân của ngươi nha! Chuyện của hắn, ngươi không đi hỏi hắn lại tới hỏi chúng ta làm gì?”

Sắc mặt Lam Nhược Phong lập tức trầm xuống, gần đây Trang Du càng ngày càng lạnh nhạt với hắn.

Hơn nữa, sau khi Lục Nghiêu xuất hiện và Mộ Thần thăng cấp võ linh, thái độ của Trang Du đối với hắn càng ngày càng không tốt.

Thời điểm lúc ban đầu, ánh mắt của Trang Du nhìn mình tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ, nhưng mà hiện tại, lại tràn đầy thở dài cùng phiền muộn.

Diệp Thạch thấy sắc mặt Lam Nhược Phong khó coi, bên miệng xẹt qua một nụ cười tà khí, “Sẽ không phải là, tiểu tử Trang Du kia di tình biệt luyến, không để ý tới ngươi nữa?”

Lam Nhược Phong như là bị giẫm trúng đinh mà nhảy lên, hung ác nhìn Diệp Thạch, nói: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Trang Du rốt cuộc nói cái gì với các ngươi là được rồi!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cười lạnh, thái độ của Lam Nhược Phong như vậy làm cho Diệp Thạch rất không muốn nói thêm cái gì với hắn, nhưng mà nghĩ tới mục đích mà Trang Du đến đây, Diệp Thạch lại cảm thấy việc này nói cho Lam Nhược Phong cũng không sao.

“Trang Du hắn là tới vì Lục Nghiêu, hắn thỉnh cầu Mộ Thần đáp ứng giao dịch Bách Quyết Luyện Thể với Lục Nghiêu, nhưng mà trên tay Mộ

Thần căn bản không có thứ này.”

Khuôn mặt Lam Nhược Phong trầm xuống, hỏi: “Trang Du vì sao lại nhấc lên quan hệ với Lục Nghiêu? Hắn vì sao phải vì Lục Nghiêu mà tới tìm các ngươi?”

“Ta cũng không biết vì sao, chắc do ngươi không có cho hắn ăn no nên hắn muốn tìm bất mãn đi?” Diệp Thạch cười nhạo.

Lam Nhược Phong hung hăng trừng Diệp Thạch.

Mộ Thần nghiêng đầu, cười như không cười đánh giá Lam Nhược Phong, nguyên bản mỗi người trong đám tiểu công đều cậy tài khinh người, cãi nhau không ít, Trang Du từ giữa điều tiết mới để cho vài người bảo trì hòa bình ở ngoài mặt, chỉ là Lam Nhược Phong hiện tại kém xa Lục Nghiêu nhiều lắm, Lục Nghiêu căn bản không đem Lam Nhược Phong để

vào mắt.

“Lam huynh, ngươi phải giám sát chặt chẽ Trang Du một chút nha!

Nếu như tiểu bạch kiểm Lục Nghiêu này tại dưới mí mắt ngươi, đem Trang Du bắt cóc đi, khi đó mất mặt không chỉ là ngươi, mà còn là toàn bộ Thánh Tinh học viện chúng ta, đều đi theo ngươi dọa người.”

Sắc mặt Lam Nhược Phong đổi đổi, không nói một lời ly khai.

Diệp Thạch nhìn Lam Nhược Phong nổi giận đùng đùng rời đi, quay đầu nhìn Mộ Thần, hỏi: “Trang Du này sẽ không thật sự coi trọng Lục https://thuviensach.vn

Nghiêu đi?”

“Cũng có thể.” Trang Du luôn coi trọng cường giả, hơn nữa chỉ coi trọng cường giả cao nhất, thực lực không đủ chỉ có thể làm pháo hôi.

Trong nguyên văn, Lam Nhược Phong am hiểu luyện đan, Lục Nghiêu am hiểu minh văn, Bạch Nghị am hiểu trận pháp. Vài chính quy tiểu công, ai cũng có sở trường riêng, thực lực cũng không phân cao thấp.

Hiện giờ kỳ ngộ của Lam Nhược Phong đã bị mình đoạt hơn phân nửa, bây giờ lại biểu hiện thường thường không có gì lạ, Trang Du chỉ sợ là chuẩn bị buông tha hắn.

Diệp Thạch cau mày nói: “Tên Trang Du này cũng quá hồ nháo rồi, Lục Nghiêu là ngoại nhân đó!”

Mộ Thần không để bụng nói: “Chỉ cần gia nhập Minh Nguyệt học viện thì Lục Nghiêu không phải chính là nội nhân sao?”

Diệp Thạch mở to mắt, “Điều đó không có khả năng!”

Mộ Thần nâng cằm, nói: “Có thể có khả năng hay không không phải chúng ta có thể định đoạt.”

… …

“Sư phụ.” Lục Nghiêu cung kính gọi một tiếng với Không Sát.

Trong đám người cùng thế hệ thì Lục Nghiêu rất ít nhìn vào mắt, nhưng mà đối với vị sư phụ Không Sát này, Lục Nghiêu vẫn rất là tôn kính.

“Nghe nói ngươi gần đây rất thân cận với Trang Du? Sao? Động tâm à?” Không Sát trêu tức nhìn Lục Nghiêu.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, Trang Du chính là bát cấp tư chất, nếu như hắn có thể gia nhập Minh Nguyệt học viện chúng ta thì đó chính là một chuyện tốt rất lớn.” Lục Nghiêu thản nhiên cười nói.

“Trang Du đích thật là một nhân tài hiếm có, nếu người như vậy ở lại Thánh Tinh học viện thì đó là người tài giỏi không được trọng dụng.”

Không Sát nhìn Lục Nghiêu, trong mắt hiện lên ý cười ôn hòa, hỏi tiếp,

“Đồ đệ, ngươi thân cận với Trang Du, hẳn không chỉ là bởi vì tư chất của hắn tốt?”

Lục Nghiêu cười ngại ngùng nói: “Trang Du hắn có diện mạo thiên tư

quốc sắc, đồ đệ cũng nhịn không được mà động tâm.”

Nhớ tới Thánh Tinh học viện, ý cười trên mặt Không Sát thu liễm lại,

“Ngươi nếu như có thể đem Trang Du kéo vào học viện chúng ta, đó có thể

xem như là một chuyện tốt rất lớn.”

Người có bát cấp tư chất, Minh Nguyệt học viện chỉ có một mình Lục Nghiêu, tuy rằng hiện tại nhìn như là Minh Nguyệt học viện bọn hắn mạnh hơn, nhưng mà chờ tới lúc ba người bát cấp tư chất của Thánh Tinh trưởng thành lên thì liền nói không chắc vẫn như vậy, nếu có thể kéo một người lại đây, như vậy…

“Đồ nhi cũng nghĩ như vậy.” Lục Nghiêu thản nhiên nói.

“Kỳ thật, ưu điểm lớn nhất của Trang Du không chỉ là bát cấp tư chất, đồ nhi, ngươi có lẽ không biết, Trang Du này là thiên âm thân thể, nếu như

ngươi có thể cùng hắn song tu thì ngươi tiến cảnh sẽ càng nhanh, Mộ Thần gì kia căn bản sẽ không phải là đối thủ của ngươi.” Không Sát thần thần bí bí nói.

Lục Nghiêu đột nhiên mở to mắt, “Làm sao có thể?!”

https://thuviensach.vn

Trong con ngươi Không Sát hiện lên tinh quang, “Thể chất của Trang Du đã bị người khác dùng bí thuật che dấu, nếu không phải là vi sư trước kia gặp được người có thiên âm thân thể khác thì còn không dễ nhận ra.”

“Có người che dấu thể chất của Trang Du? Là Sư Tử Ngọc?” Lục Nghiêu nhăn mày hỏi.

Không Sát lắc đầu, “Hẳn không phải là hắn, thủ đoạn của người che dấu thể chất thay Trang Du có chút thô lậu, nếu như là Sư Tử Ngọc ra tay, khí tức thiên âm thân thể của Trang Du hẳn là sẽ bị che dấu triệt để, ta thấy tên Lam Nhược Phong kia có hiềm nghi không nhỏ.”

Lục Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ, người cùng người có thiên âm thân thể

song tu sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ, Trang Du là bị Lam Nhược Phong lấy đi lần đầu, hắn không có khả năng không phát hiện điểm này.

Trang Du người mang thiên âm thân thể, song tu cùng với người khác, tu vi càng cao thì chỗ tốt với Trang Du càng lớn, nếu như tu vi người nọ

không bằng Trang Du, Trang Du ngược lại sẽ bị người nọ liên lụy.

Lục Nghiêu híp mắt, âm thầm nghĩ: Lam Nhược Phong đối tốt với Trang Du chỉ sợ là có ý đồ khác, có thời gian hắn sẽ tới trước mặt Trang Du vạch trần mặt nạ của Lam Nhược Phong, thức tỉnh Trang Du khỏi tên Lam Nhược Phong lừa gạt này.

… …

Một trận tiếng bước chân truyền đến, Mộ Thần cùng Diệp Thạch đồng thời hướng phía cửa nhìn sang.

Phú Nguyên Bảo bước nhanh tới, Phú Nguyên Bảo tinh thông luồn cúi, Diệp Thạch cùng Mộ Thần lại vội vàng tu luyện nên không có tâm tư

xử lý sản nghiệp, rất nhiều thứ đều trực tiếp giao cho Phú Nguyên Bảo xử

lý, chỉ cần cho Phú Nguyên Bảo một phần nhất định.

https://thuviensach.vn

Thân gia của Mộ Thần ngay cả thế hệ trước trong học viện đều theo không kịp, chỉ cần lấy ra một chút thì cũng đủ cho Phú Nguyên Bảo ăn mặc không lo.

Vì vào chiến tuyến với Mộ Thần, Phú Nguyên Bảo giờ phút này cũng là một nhân vật phong vân trong học viện.

“Nguyên Bảo, vài ngày không gặp mà ngươi càng ngày càng béo rồi, có chuyện gì không?” Diệp Thạch đánh giá Phú Nguyên Bảo.

“Ngày mai sẽ bắt đầu đấu võ, đây là danh sách trận đấu.” Phú Nguyên Bảo bước nhanh lên phía trước, đem hai phần danh sách chia ra đưa cho hai người.

“Sao có thể như vậy?” Diệp Thạch nhíu mày.

Đối thủ nguyên lai của Mộ Thần là một bát tinh võ sư của Minh Nguyệt học viện, nhưng mà hiện tại lại đổi thành Chúc Húc, người này hai mươi tuổi, là một nhị tinh võ linh, Mộ Thần chỉ vừa mới tiến vào cấp bậc võ linh, học viện làm sao có thể an bài một đối thủ khó giải quyết như vậy cho Mộ Thần?

Phú Nguyên Bảo nhìn sắc mặt hai người, “Nghe nói người quyết định thay danh ngạch là Sư Tử Ngọc tiền bối, bởi vì Mộ học trưởng ngươi vừa thăng cấp thành võ linh, nếu an bài cho ngươi một bát tinh võ sư thì không khỏi rất không cho Minh Nguyệt học viện mặt mũi, hắn nói, Mộ Thần nếu có thể lấy yếu thắng mạnh, vậy nhất định có thể dương uy danh của Thánh Tinh học viện chúng ta…”

“Vô liêm sỉ…” Diệp Thạch khó chịu đứng lên.

Mộ Thần kế tiếp còn có bốn trận đấu, nếu trận đầu liền thua, vậy mấy trận đấu kế tiếp phải làm sao?

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thản nhiên nhìn Diệp Thạch, thở dài, không để bụng nói:

“Thạch Đầu, an tâm một chút, chớ nóng nảy. Làm tu sĩ, tâm phải giống như

nước vậy, phải bình thản, ngươi nóng nảy như vậy rất dễ dàng sinh tâm ma.”

“Nhưng tên Sư Tử Ngọc kia đang tính kế ngươi đó!” Diệp Thạch nổi trận lôi đình.

Mộ Thần không để bụng, “Một nhị tinh võ linh mà thôi, không tính là cái gì.”

Diệp Thạch khó chịu nói: “Thật là, sư phụ ngươi cũng không chịu giúp ngươi.”

“Sư Tử Ngọc hơn phân nửa là không có trải qua sự đồng ý của các trường lão khác liền đem danh sách công bố, sư phụ muốn ngăn trở cũng không còn kịp nữa rồi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Phú Nguyên Bảo lập tức gật đầu, “Mộ sư huynh liệu sự như thần, việc này Hùng trưởng lão trước đó đích thật không biết, sau khi biết thì Hùng trưởng lão đã tìm Sư tiền bối đánh lớn một trận, bất quá, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương… Việc này người biết cũng không nhiều, nghe nói, Sư Tử Ngọc bị Hùng trưởng lão đánh cho không dám ra ngoài.”

“Đánh tốt, nên đánh chết hắn!” Diệp Thạch hung dữ nói.

Đôi mắt Diệp Thạch thẳng tắp nhìn về Phú Nguyên Bảo, Phú Nguyên Bảo bị Diệp Thạch nhìn mà khắp cả người phát lạnh, sau đó hắn nghe Diệp Thạch hỏi: “Thực lực chiến đấu của cái tên Chúc Húc này thế nào?”

Sắc mặt Phú Nguyên Bảo quỷ dị nhìn Mộ Thần, trả lời: “Nghe nói tênChúc Húc nàyrất là khó giết, hắn là thợ săn tiền thưởng nổi danh ở Fred đế quốc, rất nhiều tu sĩ thành danh đều chết trên tay hắn, hắn là một cái nhân vật rất ngoan, tại thời điểm Minh Nguyệt học viện luận võ cũng đã https://thuviensach.vn

giết qua vài học trưởng cùng viện, Mộ Thần sư huynh, nếu ngươi lên đài, hắn hơn phân nửa sẽ cùng ngươi không chết không ngừng, không bằng ngươi nhận thua sớm đi.”

Mộ Thần cười lạnh: “Thật sự là cám ơn đề nghị của ngươi.”

Vẻ mặt Diệp Thạch đau khổ nhìn Mộ Thần, hơi chần chờ nói: “Kỳ

thật, đề nghị của Phú Nguyên Bảo không tồi...”

Mộ Thần cười nói: “Yên tâm đi, một cao thủ cấp bậc nhị tinh võ linh mà thôi.”

Diệp Thạch nhìn bộ dáng Mộ Thần tràn đầy tin tưởng thì âm thầm cắn môi.

“Ta đổi với ngươi!” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần xoa đầu Diệp Thạch, “Đừng nói hưu nói vượn.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

134. Chương 134: Trở Mặt

“A Du, ngươi đi đâu vậy? Vài ngày gần đây ta đã tìm khắp nơi mà không thấy đượcbóng dáng ngươi.” Lam Nhược Phong nhìn thấy Trang Du đang ngồi trong phòng, nhất thời thở ra một hơi, lại nhịn không được toát ra vài phần tức giận.

Vẻ mặt Trang Du nghiêm túc nhìn Lam Nhược Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Nhược Phong từ trên xuống dưới, trong mắt chứa đựng hoài nghi.

Lam Nhược Phong rất nhanh liền nhận thấy vẻ mặt Trang Du không đúng.

“A Du, ngươi sao vậy?” Lam Nhược Phong mơ hồ có vài dự cảm không tốt.

Trang Du nhăn mày, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Ngươi ra tay che dấuthể chất của ta?”

Nghe được lời Trang Du nói, lòng Lam Nhược Phong trầm xuống, “A Du, ngươi đang nói cái gì vậy?”

Trang Du hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Lam Nhược Phong tràn ngập tức giận cùng hoài nghi.

https://thuviensach.vn

“Ngươi không cần nói xạo, Lục Nghiêu sư huynh đã nói cho ta biết ta là thiên âm thân thể, nhưng lại bị người ta ra tay che dấu, người ra tay hơn phân nửa là ngươi!” Trang Du thất vọng nhìn Lam Nhược Phong, buồn bã nói: “Nhược Phong, ngươi cùng ta yêu đương là bởi vì thể chất của ta sao?

Là bởi vì ta có thể trợ giúp ngươi tu luyện sao?”

Trong lòng Lam Nhược Phong mãnh liệt tức giận, hắn đã nói mà, Trang Du làm sao có thể biết hắn tại trên thể chất của hắn động tay chân, quả nhiên là có người nói cho Trang Du! Tên Lục Nghiêu cư nhiên lại xen vào việc của người khác!

Lam Nhược Phong nhìn Trang Du, vội vàng nói: “A Du, ngươi không nên nghe Lục Nghiêu nói bậy, đúng là ta ra tay che dấu thể chất của ngươi, nhưng mà ta làm như vậy là vì bảo hộ ngươi, thiên âm thân thể quá mức trân quý, cho dù là lão quái vật trong học viện nếu thấy được cũng sẽ động tâm, ta là lo lắng cho ngươi…”

Lam Nhược Phong chân thành nhìn Trang Du, Trang Du rất dễ dàng tin tưởng người khác, hắn vẫn cảm thấy Sư Tử Ngọc hơn phân nửa cũng không có ý tốt khi nhận Trang Du làm đồ đệ.

Sư Tử Ngọc là võ vương, nhưng cảnh giới của Trang Du bây giờ rất thấp, liền tính Sư Tử Ngọc hiện tại cùng Trang Du song tu thì chỗ tốt đạt được cũng không lớn, nhưng mà chờ đến khi Trang Du cũng thăng cấp võ vương thì liền không biết được.

“Vậy sao? Vì bảo hộ ta? Ngươi đến tột cùng là vì bảo hộ ta, hay là sợ

thể chất của ta bị người khác phát hiện nên muốn độc chiếm ta, Lam Nhược Phong, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!” Trang Du nghiêm túc nhìn Lam Nhược Phong, trên mặt tràn đầy ảm đạm khi bị lừa gạt, diện mạo Trang Du mỹ diễm tuyệt luân, khi lộ ra thần thái như vậy lại làm cho người khác nhịn không được muốn an ủi hắn. (Ơ hay, độc chiếm thì sao nhể? Chẳng lẽ

Trang Du luôn muốn có thêm người gia nhập hậu cung??) https://thuviensach.vn

“A Du, ta thật sự là vì ngươi, ta thề với trời.” Lam Nhược Phong nắm tay Trang Du lại, lòng nóng như lửa đốt mà bắt đầu thề thốt.

“Nếu ngươi là thật sự vì tốt cho ta, vậy vì sao không nói cho ta biết ngươi ra tay che dấu thể chất của ta?” Trang Du lạnh lùng hỏi.

“Đây là vì không muốn ngươi có gánh nặng.” Lam Nhược Phong giải thích.

Trang Du tràn đầy cô đơn mà cười, không để bụng, nói: “Lam Nhược Phong, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là một tiểu nhân như thế, ta trước kiathật sự là nhìn lầm ngươi!Về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy thanh toán xong đi!”

Sắc mặt Lam Nhược Phong lập tức trầm xuống, cười lạnh một tiếng,

“Ngươi rốt cục quyết định thoát khỏi ta sao?Ngươi nói chia tay với ta không phải bởi vì ta phong ấn thể chất của ngươi, mà là ngươi coi trọng người khác đi?”

Lam Nhược Phong vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, nhưng mà sau khi tiến vào Thánh Tinh học viện thì hắn trăm phương ngàn kế đối phó với Mộ

Thần, lại bị Mộ Thần áp chế ảm đạm xuống, bất tri bất giác, tâm tính hắn đã bắt đầu vặn vẹo, Lục Nghiêu xuất hiện chính là một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà.

Trang Du thất vọng nhìn Lam Nhược Phong, “Nhược Phong, ta thật sự

không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ trở nên như vậy, ta hiện tại đã không còn biết ngươi rồi.”

Lam Nhược Phong nhìn Trang Du, trong mắt hiện lên vài phần ác độc,

“Ngươi cho là ngươi là cái thứ tốt lành gì hả, đã có ta, còn luônxum xoe với Mộ Thần, người ta không lĩnh tình, ngươi lại còn không để ý thể diện mà lặp lại.Có mặt ta lại câu kết làm bậy với Thất hoàng tử, không biết có bao https://thuviensach.vn

nhiêu người ở sau lưng chê cười ta bị người khác đeo bao nhiêu cái nón xanh* đâu!”

*nón xanh = cắm sừng

Hắn giữ mình trong sạch vì Trang Du, kết quả Trang Du lại nơi nơi câu tam đáp tứ, với ai cũng đều không minh bạch.

Sắc mặt Trang Du nhất thời xanh trắng một trận, hắn tuy rằng có quan hệ tốt với rất nhiều người ở bề ngoài, nhưng mà, người chân chính nhập mạc chi tân chỉ có một mình Lam Nhược Phong, bị Lam Nhược Phong quở

trách như vậy, Trang Du bỗng cảm thấy thiên hôn địa ám.

“Lam Nhược Phong, ngươi quá đáng!” Trang Du xoay người, thất hồn lạc phách chạy đi.

Lam Nhược Phong thấy Trang Du chạy ra ngoài mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng xông ra ngoài đuổi theo.

… …

Trang Du trực tiếp về tới địa bàn của Sư Tử Ngọc, Lam Nhược Phong không thể cứng rắng đi vào, đành phải phẫn nộ lui về.

“Rốt cuộc ngươi và Trang Du đã xảy ra chuyện gì?” Lam Đạt mặt co mày cáu hỏi Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong cúi đầu xuống, hai mắt đỏ bừng.

Lam Đạt cau mày, Trang Du là bát cấp tư chất, nếu Lam Nhược Phong có thể đem Trang Du thú về, thanh thế Lam gia tự nhiên sẽ nâng cao một bước.

“Hắn bị Lục Nghiêu mê hoặc.” Lam Nhược Phong âm trầm nói.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong âm thầm nghĩ: Trang Du oán giận hắn bụng dạ khó lường, oán giận hắn không có ý tốt! Vậy nếu giờ phút này mình cũng là võ linh, trình độ luyện đan cũng đạt tới tứ cấp mà nói, thái độ của Trang Du hẳn là liền không như vậy đi.

Nói trắng ra là, Trang Du thấy biểu hiện của mình thường thường nên đã sớm muốn rời khỏi mình, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cớ, hiện giờ

hắn rốt cục có cơ hội thoát thân.

Mình không phải là người tốt, vậy Lục Nghiêu có năng lực mới là người tốt à, hắn cũng không tin khi Lục Nghiêu biết Trang Du là thiên âm thân thể lại không có ý tưởng gì khác.

“Trang Du đích xác có chút quá phận, hắn là học sinh Thánh Tinh học viện, lại thân cận với Lục Nghiêu như vậy làm gì?” Lam Đạt bất mãn nói.

Lam Nhược Phong cắn răng, trong khoảng thời gian này có không ít người minh lý ám lý nhắc nhở chuyện hắn bị Lục Nghiêu đeo nón xanh, cơ

hồ quét sạch danh dự của hắn.

“Trang Du hắn không có tâm nhãn gì, chỉ tại tên Lục Nghiêu kia quá quỷ kế đa đoan.” Lam Nhược Phong nghiến răng nói.

Lam Đạt khẽ thở dài, lương lương liếc nhìn Lam Nhược Phong, thầm nghĩ: Lam Nhược Phong vẫn luôn tự phụ là rất có biện pháp đối phó với nữ

nhân và song nhi, hiện tại kết quả lại thành như vậy.

Trang Du kia vẫn là người Lam gia bọn hắn đưa vào Thánh Tinh học viện, hiện giờ Trang Du thăng chức quá nhanh, chỉ sợ lại qua thêm một đoạn thời gian thì Lam gia bọn họ liền sẽ bị Trang Du triệt để quên, Lam gia bọn họ khổ tâm bồi dưỡng Trang Du, hiện giờ xem ra đã làm giá y cho người khác rồi!

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong nhìn ánh mắt thất vọng của Lam Đạt, trong lòng không khỏi hậm hực.

Nếu sớm biết sẽ có hôm nay, hắn lúc trước sẽ không tranh thủ cho Trang Du một phần danh ngạch tiến vào Thánh Tinh học viện.

“Đủ rồi, ngày mai chính là đấu võ, sau đấu võ chính là đấu đan, bây giờ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tranh thủ đem tràng đan việnđấu thắng.” Lam Đạt thản nhiên nói.

Lam Nhược Phong mới chỉ lục tinh võ sư, không ít học trưởng, học tỷ

trong học viện mạnh hơn hắn, bởi vậy, đấu võ ngược lại không tới phiên Lam Nhược Phong ra tay.

Lam Đạt nhìn Lam Nhược Phong, nhẹ hít một hơi, Lam Nhược Phong coi như là nhân vật thiên tài, chỉ tiếc là thời gian sai lầm, nhân sinh cùng một thời với ba người bát cấp tư chất, bị áp chế như vậy, chỉ sợ sẽ sinh tâm ma.

… …

Sự tình Trang Du chia tay Lam Nhược Phong lan truyền nhanh chóng, không chỉ có không ít người Thánh Tinh học viện biết, Minh Nguyệt học viện cũng có không ít người biết.

Không ít người Minh Nguyệt học viện cũng đang chờ xem náo nhiệt.

“Sư huynh, nghe nói Trang Du cùng Lam Nhược Phong đang cãi nhau, ta nghe nói, Lam Nhược Phong cùng Trang Du là tình lữ đâu.”

Lục Nghiêu híp mắt, thầm nghĩ: Tình cảm của Trang Du cùng Lam Nhược Phong cũng không có sâu bao nhiêu, bất quá điều này cũng không kỳ quái, tình cảm của Lam Nhược Phong đối với Trang Du cũng không https://thuviensach.vn

thuần túy, Trang Du đã biết bộ mặt đích thực của Lam Nhược Phong, chuyện trở mặt cũng là đương nhiên.

“Trang Du người này, nay Tần mai Sở, ai cũng có thể làm chồng, chia tay với Lam Nhược Phong cũng là chuyện trong dự kiến.” Đồng Dao Dao vừa nói, một bên nhìn trộm nhìn sắc mặt của Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu nhíu mày, không có phụ họa cũng không có phản bác, chỉ

là trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần bất mãn.

Đồng Dao Dao thấy sắc mặt của Lục Nghiêu, trong lòng một mảnh ảm đạm, tên Trang Du kia quả nhiên là yêu nghiệt, chỉ biết mê hoặc nhân tâm.

… …

Diệp Thạch một cước đá văng cửa ra, xông vào phòng ngủ Mộ Thần.

Mộ Thần mở mắt ra nhìn Diệp Thạch, bỡn cợt cười cười, “Thạch Đầu, ngươi sao lại đến vào thời điểm này, không phải là nhớ ta đi?”

Mộ Thần tà tà nằm ở trên giường, xiêm y bán mở, mặt Diệp Thạch trướng đến đỏ bừng, cúi đầu, có chút chần chờ đứng ở ngay cửa.

Diệp Thạch chuyển mắt suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được hắn tựa hồ

tới “Không đúng thời điểm.”

“Không phải nha, là ta chiếm được một cái tin tức trọng yếu.” Diệp Thạch cúi đầu, tựa hồ muốn đem đầu vùi vào trong mà đi.

“Lên trên giường rồi nói đi, ta đã làm ấm giường cho ngươi rồi này.”

Mộ Thần tránh qua một chút.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, tràn đầy quẫn bách đứng tại chỗ không động.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn bộ dáng của Diệp Thạch, cười khẽ một tiếng, “Lên đây đi, yên tâm, ta sẽ không động ngươi, ngươi còn quá nhỏ.”

Diệp Thạch nghe được lời nói của Mộ Thần, trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa có một trận mất mát.

Diệp Thạch đi tới bên người Mộ Thần, Mộ Thần kéo Diệp Thạch một phen, Diệp Thạch luống cuống tay chân nằm xuống, chọc cho Mộ Thần cười ha ha không ngừng.

“Ngươi không phải là có chuyện muốn nói với ta sao? Muốn nói với ta chuyện gì?” Mộ Thần dù bận vẫn ung dung hỏi.

Diệp Thạch nghe thấy lời Mộ Thần nói, nhất thời hoàn hồn lại, lúc này mới nhớ tới hắn xém nữa quên đi chính sự, “A! Lam Nhược Phong chia tay với Trang Du rồi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần híp mắt, nói: “Thật sao?”

Xem ra tiêu chuẩn của Lam Nhược Phong rốt cục khống chế không được Trang Du nữa rồi.

“Đúng vậy! Nghe nói Trang Du là bị Lục Nghiêu kích thích mới chia tay với Lam Nhược Phong.” Diệp Thạch bát quái nói ra.

Biểu hiện của Lam Nhược Phong quá kém, Trang Du kiến thức càng ngày càng rộng, nhãn giới càng ngày càng cao, bây giờ Lam Nhược Phong biến thành giá áo túi cơm như vậy, đương nhiên sẽ không nhập vào mắt Trang Du.

Lam Nhược Phong đã bị đào thải bị nốc-ao, không biết Trang Du có tìm thêm một tiểu công biết luyện đan để bổ sung, hay là đám chính quy tiểu công sẽ luôn thiếu một người?

https://thuviensach.vn

Tiểu công trong truyện của Trang Du mỗi một người đều kinh tài tuyệt diễm, tiểu công có cái loại trình độ này cũng không phải dễ dàng bổ sung.

“Lam Nhược Phong hiện tại hẳn đang rất thất lạc đi?” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, đắc ý cười: “Đúng vậy! Người này vẫn luôn tính kế ngươi, hiện tại lại biến thành khí phu, ha ha ha…”

Mộ Thần đánh giá Diệp Thạch, hơi trêu tức nói: “Tiểu Thạch Đầu khi nào thì học bát quái vậy?”

“Ta mới không có bát quái, là do Phú Nguyên Bảo! Phú Nguyên Bảo cả ngày lải nhải bên tai ta, ta mới có thể…” Diệp Thạch bất mãn nói thầm.

“Kỳ thật, ngươi bát quái ta cũng thích.” Mộ Thần cười nói.

“Trang Du vì sao lại phải chọn tại thời gian này cãi nhau với Lam Nhược Phong? Hai ngày nữa cũng được mà? Ngày mai võ đấu liền chuẩn bị bắt đầu rồi.” Diệp Thạch xấu hổ dời đi đề tài.

Mộ Thần không để bụng cười nói: “Trang Du đại khái căn bản sẽ

không quan tâm võ đấu thắng hay thua.”

“Cái tên ăn cây táo, rào cây sung này!” Diệp Thạch phẫn nộ mắng.

Mộ Thần phiêu liếc nhìn Diệp Thạch, nói: “Được rồi, Trang Du chọn cái gì cũng không quan hệ với chúng ta, nếu như hắn làm phản thì đó cũng là chuyện đau đầu của Sư Tử Ngọc, ngủ đi.”

Diệp Thạch nghe vậy, hai mắt nhắm nghiền.

Mộ Thần nhìn mặt nghiêng của Diệp Thạch, không khỏi tâm viên ý mãn, nhưng mà vẫn có chút quá nhỏ!

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, nếu ngươi đánh không lại thì nhất định phải nhận thua đó!”

Diệp Thạch ngủ một hồi, đột nhiên mở mắt ra nói.

Mộ Thần cười cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thạch, đáp lời:

“Yên tâm đi, ta biết đúng mực.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

135. Chương 135: Bắt Đầu ĐấU Võ

“Ngủ ngon không?”

Diệp Thạch vừa mở mắt, liền nhìn thấy Tân Như Ca đang cong thắt lưng đứng ở bên giường, mặt của hắn chỉ cách mặt Tân Như Ca không đến một ly.

Diệp Thạch hoảng sợ, rồi lại cố nén không dám động.

“Sư tỷ, ngươi sao lại ở chỗ này?” Diệp Thạch nhìn khoảng trống rỗng tuếch bên cạnh, không khỏi có chút thất vọng.

“Sư phụ ngươi kêu ta tới đây gọi ngươi rời giường.” Tân Như Ca cười gian nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, ánh mắt mơ hồ, thần tình quẫn bách,

“Sư phụ, hắn… biết ta ở nơi này?”

Tân Như Ca gật đầu, vui sướng khi người gặp họa nói: “Sư phụ không tìm được bóng dáng ngươi tại biệt viện của ngươi, không biết sao lại nghĩ

là ngươi không dám lên đài đánh nhau chết sống nên trốn tránh không dám đi ra, chỉ phải nơi nơi tìm ngươi, ai biết, ngươi cư nhiên nằm ở trên giường với Mộ Thần, ngủ còn rất ngon.”

Diệp Thạch phiên cái xem thường, tức giận nói: “Sư phụ, hắn cũng quá coi thường ta rồi, đối thủ của ta bất quá chỉ là một cửu tinh võ sư, một https://thuviensach.vn

quyền của ta cũng có thể oanh chết hắn ấy, còn nói gì mà chạy trốn, chạy trốn là chuyện yếu đuối, chỉ có Trang Du tiểu bạch kiểm kia mới có thể làm như vậy.”

“Sư đệ, ngươi cũng thật khí phách nha, nhưng mà thời điểm ngươi ngủ

lại luôn hướng vào trong ngực Mộ Thần mà chui, giống như một tiểu cẩu đáng thương hề hề vậy.” Tân Như Ca không lưu tình chút nào nói.

Diệp Thạch tức giận trừng Tân Như Ca, khó chịu nói: “Sư tỷ, ngươi một nữ hài tử, ngươi nhìn lén người ta đi ngủ mà không e lệ sao?”

“Sợ cái gì chứ, ngươi cùng Mộ Thần hai người đều chưa đủ lông đủ

cánh đâu, nhìn xem thì có sao?” Tân Như Ca không hề để ý, cười nói.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, hung dữ nhìn Tân Như Ca, Tân Như Ca càng đắc ý hơn cười ha ha không ngừng.

Diệp Thạch cúi đầu, Mộ Thần luôn chê hắn nhỏ, Tân Như Ca cũng nói hắn lông còn chưa đủ dài, hắn chỗ nào mà còn nhỏ nữa.

“Sư tỷ, ngươi nói hưu nói vượn gì vậy, ta đã trưởng thành.” Diệp Thạch nghiêm trang nói.

Tân Như Ca nhướng mày, đầy hưng trí nói: “A, trưởng thành rồi sao?

Có cái gì thìnhanh thoát ra hết đi, để sư tỷ coi coi một chút dàicỡ nào rồi.”

Diệp Thạch thẹn quá thành giận nhìn Tân Như Ca, “Sư tỷ, ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ.”

Tân Như Ca cười nhạo, “Tiểu sư đệ, da mặt ngươi thật mỏng nha.”

Diệp Thạch nghe được lời Tân Như Ca nói, nhất thời chán nản.

“Mộ Thần đâu?” Diệp Thạch thu liễm biểu tình trên mặt hỏi.

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca nhún vai, “Đi nấu cơm rồi.”

“A, không biết Mộ Thần làm món gì.” Trong mắt Diệp Thạch toát ra vài phần chờ đợi.

Tân Như Ca phiên cái xem thường, một hồi liền chuẩn bị đấu võ rồi mà bây giờ Mộ Thần còn có tâm tình nấu cơm, thật sự là phục hắn luôn.

Diệp Thạch phất phất tay, nói với Tân Như Ca: “Sư tỷ, ngươi đi nhanh đi, Mộ Thần chuẩn bị về rồi.”

Tân Như Ca không cho là đúng “Không được, ta còn muốn lưu lại ăn cơm cùng các ngươi nha, nghe nói tay nghề của Mộ Thần rấttốt, không biết là thật hay giả.”

Diệp Thạch hung dữ trừng Tân Như Ca, “Mộ Thần là làm cho ta ăn!”

Tân Như Ca thanh thản ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, chậm rãi nói:

“Sư tỷ còn chưa ăncơm, ngươi làm sư đệ như vậy lại có thểđuổi ta sao?”

… …

Trước đài luận võ tụ tập vô số đệ tử xem cuộc chiến.

Thời điểm Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi đến, không ít tuyển thủ dự thi đã đến đó trước rồi.

“Mộ sư đệ.” Nhìn thấy Mộ Thần, Quý Đông Thành tức khắc chắp tay, cung kính lên tiếng chào hỏi.

Mộ Thần thản nhiên gật đầu với Quý Đông Thành.

Diệp Thạch đứng ở phía sau Mộ Thần, nhịn không được nhìn Quý Đông Thành nhiều vài lần, hắn cảm thấy thanh âm của Quý Đông Thành có chút quen thuộc, tựa hồ đã nghe qua nơi nào đó.

https://thuviensach.vn

“Trang Du đến!” Một giọng nói khe khẽ truyền đến, Diệp Thạch lập tức đem Quý Đông Thành để ra sau đầu, hướng phía Trang Du nhìn qua.

Sắc mặt Trang Du thập phần tái nhợt, cả người như là bị đả kích thật lớn mà lộ ra vài phần suy yếu, nhưng mà trong suy yếu lại lộ ra vài phần quật cường, làm người khác nhịn không được mà thương tiếc hắn.

Phú Nguyên Bảo đứng ở bên người Diệp Thạch, nói nhỏ: “Xem ra, Lam Nhược Phong chia tay với Trang Du đã làmcho Trang Du đả kích rất lớn.Thoạt nhìn Trang thiếu thật sự là làmngười ta thấy mà thương xót! Kỳ

thật, ta có thể đem bả vai dài rộng của ta cho hắn mượn dựa một chút.”

Diệp Thạch phiên cái xem thường, “Lời chia tay là Trang Du nói ra!

Trang Du nói chia tay thì hắn có thểbị đả kích gì? Còn có, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, có một đống người xếp hàng duỗi bả vai cho hắn dựakìa, ngươi tính là cái quỷ gì chứ!”

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười, “Ta chỉ là tùy tiện nghĩ nghĩ mà thôi, nhưng màbả vai của những tiểu bạch kiểm đó cũng không mềm mại bằng ta đâu.”

Khi Trang Du xuất hiện, vài học trưởng liền vây quanh đi tới hỏi han ân cần, Lam Nhược Phong và Trang Du chia tay, Trang Du hiện giờ khôi phục tình trạng độc thân, một đám nam đệ tử giống như cắt tiết gà mà tranh thủ thượng vị.

Mộ Thần ôm hai tay, lạnh lùng nhìn một màn này, bên miệng xẹt qua một tia cười lạnh, có Lục Nghiêu ở đây, cho dù đám người kia có ân cần hơn thì cũng vô dụng.

… …

“Cũng bỏ được mà rời giường rồi à?” Hùng Uy hiên ngang lẫm liệt hướng phía Mộ Thần đi tới, ánh mắt ái muội nhìn nhìn Mộ Thần và Diệp https://thuviensach.vn

Thạch.

Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ: Chuyện mình và Mộ Thần nằm chung trên một cái giường tựa hồ không chỉ có sư phụ mình biết, mà sư phụ Mộ

Thần tựa hồ cũng biết.

Mộ Thần thản nhiên cười, thong dong nói: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, nên ta rất luyến tiếc, nhưng mà cho dù là luyến tiếc thì cũng không thể chậm trễ trận đấu.”

Diệp Thạch đánh giá Hùng Uy, thầm nghĩ: Hùng Uy trước kia bị trúng độc liền co đầu rút cổ tại trong mỏ đá làm rùa đen rút đầu, hiện tại độc đã được giải thì cả ngày lại chạy đến diễu võ dương oai. Nghe nói, không chỉ

có người Minh Nguyệt học viện nhìn lão mập mạp này không vừa mắt, mà rất nhiều đạo sư trong Thánh Tinh học viện cũng nhìn Hùng Uy không vừa mắt, không thể không nói, có nhiều người nhìn Hùng Uy không vừa mắt như vậy đúng là có đạo lý.

Hùng Uy phiên cái xem thường, tên đồ đệ nhà mình này thật đúng là không biết e lệ một chút.

“Nói cho ngươi biết, trận đấu này, không quản ngươi dùng biện pháp gì cũng phảithắng không cho thua, thua thì ta sẽ cho ngươi ăn roi.” Hùng Uy hung dữ uy hiếp.

Diệp Thạch căm giận nhìn Hùng Uy, “Nếu như là thắng thì sao?

Thắng thì được cái gì?”

“Thắng?Thắng thì thắng thôi, làm đồ đệ của Hùng Uy ta mà thắng được một phế vật thực lực nhị tinh võ linh không phải là chuyện thường sao?” Hùng Uy đương nhiên nói.

Diệp Thạch: “…” Nhị tinh võ linh là phế vật? Vậy Mộ Thần chỉ mới vừa tiến võ linh là cái gì?

https://thuviensach.vn

“Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút cho ta, thua thìcoi chừng ta đem ngươi đánh thành đầu heo đấy.” Hùng Uy vén tay áo lên, cho Mộ Thần chiêm ngưỡng thịt béo của mình, rồi khí phách ly khai.

Diệp Thạch hung tợn nhìn theo Hùng Uy thẳng đến khi Hùng Uy đi xa.

“Mộ Thần, đợivề sau thực lực củata mạnh hơn, ta nhất định sẽ giúp ngươi hung hăng đánh hắn một trận!” Diệp Thạch thề son thề sắt nói với Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, tươi cười, “Được, nhưng phải đánh chỗ nào khó thấy ấy.”

Đám đệ tử chung quanh: “…”

Phú Nguyên Bảo nghi ngờ khẽ đảo mắt, “Mộ sư huynh, ngươi không phải là đắc tội Hùng tiền bối đi?!” Bộ dạng của Hùng Uy kia, thoạt nhìn có chút giống như là cố ý tìm tra nha!

“Sao lại có thể? Hắn là sư phụ ta mà, ta tôn kính hắn còn không kịp, sao lại đắc tội hắn.” Mộ Thần thành khẩn nói.

Phú Nguyên Bảo âm thầm phiên cái xem thường, tên Mộ Thần này cũng không phải là người gì mà tôn sư trọng đạo!

Tiểu tử này ý nghĩ xấu một bụng, nếu trở thành thương nhân, tuyệt đối sẽ là cái loại gian thương ăn tươi nuốt sống.

Mộ Thần chắp tay sau lưng, thầm nghĩ: Hắn lần trước trừ độc cho Hùng Uy, không cẩn thận đã đem mông của lão gia hỏa kia nướng chín, Hùng Uy lúc ấy không nói gì, nhưng mà khẳng định là đã ghi hận mình, thật là, lấy thực lực của Hùng Uy thì cái điểm tiểu thương này sẽ rất dễ

dàng khôi phục đi.

https://thuviensach.vn

Sư phụ lão ta, người đã lớn như vậy rồi mà còn canh cánh trong lòng việc này, thật sự là bụng dạ hẹp hòi!

“Phú Nguyên Bảo, ai là Chúc Húc?” Diệp Thạch hỏi.

“Là cái người mặc y phục màu đỏ kia.” Phú Nguyên Bảo trả lời.

Diệp Thạch nghe vậy, hướng phía nam tử mặc hồng y nhìn qua, người bình thường mặc hồng y sẽ có chút nữ khí, nhưng người này mặc hồng y lại mặc ra một thân huyết khí, nhìn hết sức âm tà.

… …

“Trận đấu lập tức bắt đầu, thỉnh các vị tuyển thủ dự thi lên đài chuẩn bị!”

Theo một tiếng ra lệnh, hai mươi đệ tử sôi nổi đi lên trên đài.

Lục Nghiêu một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng dừng ở trên đài, dẫn tới một đám nữ nhân hoa mắt thần mê.

“Tiểu bạch kiểm Lục Nghiêu này cũng đủ soái nha!” Tạ Đan Yên ngồi ở trên khán đài, say mê nhìn Lục Nghiêu.

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ cười, hỏi: “Đan Yên, ngươi động tâm sao?”

“Động tâm cũng không có phần của ta, người này đã bị tiểu yêu tinhTrang Du kia ăn tươi nuốt sống theo dõi rồi, ta chỉ xem xem mà thôi.”

Tạ Đan Yên không chút để ý nói.

Trình Uyển Bạch nghe thấy lời Tạ Đan Yên nói, liền biết Tạ Đan Yên không phải là thật sự động tâm, chỉ là đơn thuần thưởng thức thôi, Lục Nghiêu đích thật là mỹ nam tử khó gặp, kỳ thật Lam Nhược Phong cũng rất https://thuviensach.vn

soái, đáng tiếc, soái cũng không thể có cơm ăn, nam nhân, vẫn là phải nhìn vào năng lực.

Lục Nghiêu nhìn nam tử đối diện, nhẹ lay động cây quạt trên tay, ánh mắt Lục Nghiêu tuy rằng bình thản, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt vẫn toát ra vài phần khinh thường.

Học viện Thánh Tinh phái một cửu tinh võ sư đối phó với mình, tuy trên mặt Lục Nghiêu không biểu hiện, nhưng mà trong lòng lại hết sức bất mãn.

Lục Nghiêu thản nhiên nhìn Quý Đông Thành, rất có phong phạm cao nhân mà để Quý Đông Thành ra tay trước.

Quý Đông Thành nhìn Lục Nghiêu, cắn chặt răng, ở chỗ sâu trong đôi mắt có một cỗ tử chiến cùng hung ý.

“Mộ đồng học, nghe nói ngươi là thiên tài trongThánh Tinh học viện, tuy tinh thông nhiều môn học thuật, lại không am hiểu chiến đấu, ta khuyên ngươi nên tự đixuống đài đi, con người của ta xuống tay rất ngoan, nếu như

thu tay không được mà đem ngươi đánh chết, ngươi một cái thiên tài như

vậy liền sẽbỏ mạng.” Chúc Húc nắm một thanh huyết kiếm, tràn đầy khinh thường nhìn Mộ Thần nói ra.

Mộ Thần không để bụng cười cười, cũng không nói gì, hiện tại cứ để

cho Chúc Húc nói đi, cứ nói càng nhiều, chờ hắn bại thì lại càng dọa người thôi.

Diệp Thạch quơ roi trên tay, hơi bất an quan sát đài của Mộ Thần.

“Trận đấu bắt đầu!”

Trọng tài ra lệnh một tiếng, Mộ Thần cùng Quý Đông Thành ra tay trước, hai người ra tay đều là một bó to phù chú.

https://thuviensach.vn

“Oanh!” Viêm hoả đầy trời nổi lên, Quý Đông Thành đem hơn mười tờ phù chú tứ cấp, thẳng tắp oanh về phía Lục Nghiêu.

Bởi vì Lục Nghiêu quá mức coi thường nên đã phải nghênh diện đối mặt với hơn mười tờ phù chú tứ cấp, thiếu chút nữa bị ném khỏi đài thi đấu, Lục Nghiêu bị một kích kia của Quý Đông Thành oanh bụi đầu mặt.

Thình lình ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, vẻ mặt Lục Nghiêu dữ

tợn nhìn về phía Quý Đông Thành.

Quý Đông Thành đã nhanh chóng nhảy xuống đài nhận thua trước khi Lục Nghiêu kịp phục hồi lại tinh thần.

Lục Nghiêu vừa định cho Quý Đông Thành một cái giáo huấn, Quý Đông Thành lại đã bỏ trốn mất dạng.

Tuy rằng trận đấu thắng, nhưng mà Lục Nghiêu lại tức giận cả người phát run.

Quý Đông Thành quay đầu lại nhìn cả người Lục Nghiêu bị hỏa diễm đốt cháy, âm thầm nghĩ: Như vậy hẳn là được rồi đi? Tám trăm vạn nguyên thạch hẳn là có thể tới tay rồi.

Quý Đông Thành có chút tiếc nuối nhăn mày, kiện quần áo kia trên người Lục Nghiêu hẳn là bảo y ngũ cấp thiên tàm ti, nếu không phải là kiện quần áo kia đỡ đại bộ phận công kích, vậy hắn sẽ có khả năng đem Lục Nghiêu oanh khỏi đài tham gia thi đấu rồi, nếu Lục Nghiêu bị nốc-ao, như

vậy…

Quý Đông Thành lắc lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ tiếp.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

136. Chương 136: Giao Dịch Một Ngàn Vạn Nguyên Thạch

“Sư phụ, thực xin lỗi, ta thua rồi.” Quý Đông Thành cúi đầu nói với Tống Thừa.

Tống Thừa cười tủm tỉm nhìn Quý Đông Thành, không để bụng nói:

“Không có việc gì. Đông Thành, ngươi làm đã rấttốt, đi nghỉ ngơi đi.”

Quý Đông Thành gật đầu ngồi xuống trên khán đài, trong mắt Tống Thừa hiện lên vài phần hứng thú.

Lúc trước hắn đã công đạo cho Quý Đông Thành chủ động nhận thua, nhưng mà Quý Đông Thành lại náo loạn ra một trận này, xác thực ngoài dự

kiến của hắn.

Tiểu tử Lục Nghiêu này cũng rất ghê gớm, bị hơn mười tờ phù chú tứ

cấp oanh tạc mà không bị thương nặng, chỉ là bị thương nhẹ.

Việc này rất quỷ dị, hơn mười tờ tứ cấp phù chú, cộng lại ít nhất cũng cần ba bốn trăm vạn nguyên thạch, chỉ vì để cho Lục Nghiêu ăn cái mệt, Quý Đông Thành liền hạ vốn gốc lớn như vậy?

Tống Thừa rất rõ ràng, cái đồ đệ này của hắn, gia cảnh bình thường, sinh hoạt vẫn rất túng quẫn.

Còn có một việc càng quỷ dị, đó là linh hồn lực của Quý Đông Thành không thể nào có trình độ như vậy, không nên có thể phát động nhiều tờ

https://thuviensach.vn

phù chú như vậy trong giây lát, trên người hắn tựa hồ có pháp khí đặc biệt giúp hắn.

Quý Đông Thành luôn luôn cẩn thận lại đột nhiên mạo hiểm lớn như

vậy, cái này là vì sao?

“Quý sư huynh, ngươi thật lợi hại, tiểu tử Lục Nghiêu kia cư nhiên ăn mệt lớn như vậy trên tay ngươi.”

“Tiểu bạch kiểm kia không coi ai ra gì, hiện tại cuối cùng gặp báo ứng.”

“Thật chật vật! Bình thường luôn luôn giả tiên, bây giờbị lộ nguyên hình rồi.”

“Y phục của hắn tựa hồ là ngũ cấp pháp khí, nếu không phải như vậy, hắn chỉ sợ là đang lỏa thể chạy trốn rồi.”

“Thật đáng tiếc, nếu không phải là ỷ vào quần áo, nói không chừng người thắng chính là Quý sư huynh ngươi rồi.”

Khi Quý Đông Thành đang ngồi xuống nhìn lên đài, vài đệ tử lập tức chen lại đây, vui sướng khi người gặp họa mà đàm luận.

Quý Đông Thành hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tâm tình lại một chút, hơn mười tờ phù chú tứ cấp kia đã lấy hết linh hồn lực cùng nguyên lực của hắn, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, vậy thì chờ khi Lục Nghiêu phản ứng kịp mà xuống tay với hắn, nói không chừng bây giờ hắn đã chết tan sát rồi.

Quý Đông Thành cười khổ một chút, cầu phú quý trong nguy hiểm a!

Nếu không phải là có tám trăm vạn nguyên thạch trên đầu, hắn tất nhiên sẽ

không dám vươn tay về Lục Nghiêu, đây chính là một võ linh đó! Hơn nữa lại là nhị tinh võ linh.

https://thuviensach.vn

Nếu như có tám trăm vạn nguyên thạch, Quý gia bọn họ hẳn là rất nhanh có thể quật khởi.

… …

Quý Đông Thành nhìn về phía đài của Mộ Thần.

Mộ Thần cùng Quý Đông Thành ra tay thập phần tương tự, đều là đem một phen tứ cấp phù chú oanh qua, bất quá Quý Đông Thành oanh một cái liền héo, Mộ Thần lại bất đồng.

Linh hồn lực của Mộ Thần xa xa vượt qua tu luyện giả cùng giai, Chúc Húc còn chưa kịp xuất kiếm đã bị Mộ Thần ném một bó phù chú oanh thành trọng thương, không đợi Chúc Húc điều chỉnh xong, Mộ Thần lần thứ hai ném thêm một bó phù chú oanh qua nữa, Chúc Húc bị oanh lung lay sắp đổ, Mộ Thần tại trong ánh mắt tràn đầy hung ác của Chúc Húc mà ném ra lần thứ ba, trực tiếp đem Chúc Húc đang trọng thương oanh ra khỏi đài chiến đấu.

Mộ Thần nhìn Chúc Húc bị oanh khỏi đài thi đấu, cười vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn chắp tay sau lưng, “Thực lực của ta đúng là không tốt, nhưng mà ta có nhiều nhất chính là tiền!” (A, đm tuy là idol của tuôi nhưng tay cũng thật ngứa..)

Đang xem cuộc chiến trên đài, Tạ Đan Yên đầy khiếp sợ nhìn một màn này, “Mộ Thần tổng cộng ném ra bao nhiêu tờ phù chú vậy?!”

Trình Uyển Bạch đánh giá một chút, “Hẳn là không ít hơn bốn mươi tờ.”

“Bốn mươi trương tứ cấp phù chú? Hắn từ chỗ nào có được nhiều tứ

cấp phù chú như vậy?” Tạ Đan Yên trừng lớn mắt, nói thầm.

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch cười khổ một chút, “Mộ Thần không phải là có tiền sao?”

Tạ Đan Yên nhịn không được nhíu mày, cái gì gọi là dùng tiền đập chết người, đây chính là chính tông ‘dùng tiền đập chết người’ đó! Thân gia hiện tại của Mộ Thần thật sự là làm cho người ta hoa mắt.

Tứ cấp phù chú đó là dùng để bảo mệnh vào thời điểm mấu chốt, tên Mộ Thần này cư nhiên lại xa xỉ như vậy, đem tứ cấp phù chú thành rác rưởi mà ném.

Bại gia tử, cái tên bại gia tử chết tiệt này.

“Thật là ác, thắng không cần võ!” Tạ Đan Yên đỏ mắt.

Trình Uyển Bạch cười khổ nói: “Sao lại có thể? Thắng là được hết.”

Một võ vương đạo sư của Minh Nguyệt học viện chạy tới đây, đang muốn cứu giúp Chúc Húc, lại phát hiện Chúc Húc đã không còn thở.

“Ngươi… Giết hắn?” Vị võ vương kia dữ tợn nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần vô tội cười, “Xin lỗi, ta nhất thời thu tay không được, lời Chúc Húc đồng học nói lúc trước làm cho ta rất khẩn trương, thế cho nên không nắm chắc được đúng mực.”

“Ngươi là cố ý!” Tưởng Phi Long tức giận nhìn Mộ Thần.

Khí thế Hùng Uy đột nhiên bạo phát, “Trước khi đấu đều đã nói rõ sinh tử do mệnh, phú quý tại trời, không có mệnh thì cũng chỉ có thể oán thực lực của mình không tốt, không oán được người khác, Tưởng Phi Long, ngươi muốn phá hư quy củ sao?”

Vẻ mặt Tưởng Phi Long biến đổi vài lần, cuối cùng hung hăng liếc nhìn Mộ Thần một cái, sau đó mang theo thi thể của Chúc Húc, tràn đầy cô https://thuviensach.vn

đơn ly khai đài thi đấu.

Hùng Uy cười lạnh, trước trận đấu Tưởng Phi Long là kêu gào hung hăng nhất, nói cái gì thất thủ trong khi đấu là vô pháp khống chế, kết quả

người chết đầu tiên lại chính là đồ đệ của hắn.

Mộ Thần thản nhiên cười, thầm nghĩ: Không uổng công hắn khổ tâm cứu trị Hùng Uy, tới thời khắc mấu chốt thì lão gia hỏa này vẫn là có tác dụng không nhỏ.

Mộ Thần giết Chúc Húc là có dự mưu, không quản trận này Chúc Húc có thể thắng hắn hay không, lấy thực lực của người này chắc chắn sẽ được cho tham gia thăm dò bí cảnh, nếu người này liên thủ với Lục Nghiêu trong bí cảnh, vậy hắn sẽ phải đối mặt với hai võ linh, rất khó giải quyết, vì vậy hắn không thể không ra tay giải quyết trước một tên.

Liên Thành Không thấy Chúc Húc tử vong, khóe miệng nhịn không được xẹt qua một tia tươi cười.

Hùng Uy mi phi sắc vũ nhìn một màn này, “Chậc chậc, đồ đệ của ta thật lợi hại nha! Xuống tay hai ba phát liền đem một tên khẩu khí thì lớn mà bản lĩnh thì nhỏ đánh chết.”

“Hừ, chỉ biết mưu lợi.” Không Sát siết chặt tay, ánh mắt lãnh liệt nhìn Mộ Thần đang đứng trên đài.

Hắn đã công đạo cho Chúc Húc, có cơ hội phải giết chết Mộ Thần, kết quả cái tên ngu ngốc này khinh địch, đều chưa kịp xuất chiêu đã bị Mộ

Thần giết chết, được việc không đủ, bại sự có thừa.

Ở trên đài, Mộ Thần chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, thoạt nhìn thần thái phi dương, khí chất bất phàm.

https://thuviensach.vn

Trái lại, Lục Nghiêu lại là một thân chật vật, tóc tai tán loạn, khi so sánh hai người với nhau liền cao thấp lập ra.

“Mưu lợi? Đây là cái cách nói gì? Bất kể thế nào thắng chính là thắng, thắng chính là thực lực.” Hùng Uy không cho là đúng nói.

Không Sát nhìn Mộ Thần, trong mắt tràn đầy sát khí.

Cái tên lúc trước lên đài luận võ với Lục Nghiêu, cũng giống như bộ

dạng của Mộ Thần, hai người đều ra tay như nhau, không biết là do cao tầng Thánh Tinh học viện sai sử, hay là tự Mộ Thần làm ra.

Chiến lực của Diệp Thạch rất cao, đối thủ của hắn đã bị Diệp Thạch thuần thục dùng roi vứt khỏi đài.

Trang Du cũng rất nhanh thắng được, đài của Trang Du ở bên cạnh Diệp Thạch, đối thủ của Trang Du là một cửu tinh võ sư.

Diệp Thạch nguyên bản cảm thấy phần thắng của Trang Du không lớn, nhưng mà rất nhanh Diệp Thạch liền phát hiện sự tình không đơn giản như vậy, đối thủ của Trang Du giống như là thất hồn lạc phách vậy, liên tục phát huy thất thường, cuối cùng mạc danh kỳ diệu mà thua trận.

Diệp Thạch nghiêm túc đánh giá lại Trang Du, hắn cảm thấy Trang Du nhất định là một yêu tinh, nam nhân gặp được hắn liền sẽ bị mê hoặc thần hồn điên đảo.

… …

Đấu võ thì Thánh Tinh học viện thắng được năm tràng, viện trưởng Liên Thành Không nhìn thấy kết quả như thế thì rất là vừa lòng, thực lực của Thánh Tinh xa xa không bằng Minh Nguyệt học viện nhưng lại có thể

bất phân thắng bại, đó đã rất không dễ dàng.

https://thuviensach.vn

Liên Thành Không coi như vừa lòng, nhưng Không Sát lại không hài lòng.

Dựa theo dự tính của Không Sát thì Minh Nguyệt ít nhất có thể thắng bảy tràng, nào biết, bởi vì Chúc Húc khinh địch mà đem mệnh bồi lại, còn tên đệ tử đối trận với Trang Du lại xảy ra vấn đề, bại bởi một người có thực lực kém hơn mình không ít.

Khi trận đấu chấm dứt thì Không Sát liền âm trầm phẩy tay áo bỏ đi.

Trong đại sảnh, tất cả đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt học viện đều tụ

tập lại.

“Mấy đệ tử trong trận võ đấu sơ suất quá, chỉ có được năm cái danh ngạch, kế tiếp là so đấu học thuật, tất cả mọi người chú ý một chút lên cho ta.” Không Sát lạnh lùng nói.

Đồng Dao Dao cau mày, nàng vốn cho rằng lấy thực lực Minh Nguyệt học viện bọn họ, liền tính không thể toàn thắng thì thắng được bảy tám tràng cũng không thành vấn đề, không ngờ Chúc Húc có thực lực gần với Lục Nghiêu cư nhiên lại bị người ta phất tay hai ba cái là oanh chết, chiến lực của Diệp Thạch cũng không tồi, nhưng oan uổng nhất chính là một trận của Trang Du kia.

Đồng Dao Dao âm thầm nhìn thoáng qua Lục Nghiêu, Đối thủ của Trang Du là Kim Thạch Vũ, lấy thực lực của Kim Thạch Vũ thì đối phó với một bát tinh võ sư hẳn là rất dư dả, chỉ là, hắn lại cố tình thua?! Mà phi thường khả nghi chính là, tại trước khi trận đấu bắt đầu thì Lục Nghiêu đã một mình đi tìm Kim Thạch Vũ.

Lục Nghiêu sư huynh sẽ không sắc lệnh trí hôn, vì lấy lòng Trang Du mà để cho Kim Thạch Vũ cố ý thua đi? Đồng Dao Dao lắc lắc đầu, đem cái ý tưởng không thực tế này vứt đi ra khỏi đầu.

https://thuviensach.vn

“Trong trận đấu thuật viện, ai mà lại khinh địch hay phớt lờ làm cho thua trận, thì đừng trách học viện không khách khí với các ngươi.”

Đồng Dao Dao đang ở bên cạnh suy nghĩ miên man thì thanh âm đạo sư đột nhiên tại trong đầu nàng vang lên, Đồng Dao Dao làm theo mọi người, cuống quít xác nhận.

“Lục Nghiêu, cái tên Mộ Thần kia so với trong tưởng tượng lại càng khó giải quyết, ngươi chú ý chút đi.” Không Sát nghiêm túc dặn dò Lục Nghiêu nói.

Lục Nghiêu cũng nghiêm túc gật đầu, nhớ tới Quý Đông Thành, Lục Nghiêu liền nghẹn một bụng hỏa, một con kiến mà hắn căn bản không để

vào mắt lại làm cho hắn xấu mặt như vậy, Lục Nghiêu rất rõ ràng, người chân chính muốn đối phó với mình là một người khác, người kia rất có thể

là Mộ Thần.

Bất kể thế nào, Quý Đông Thành cùng Mộ Thần, hắn một người đều sẽ không bỏ qua.

… …

Trang Du cõi lòng đầy tâm sự đuổi đi mấy đồng học tiến đến chúc mừng, trốn vào phòng.

Trước trận đấu, hắn đã từng ngẫu nhiên nói qua với Lục Nghiêu, hắn không có tin tưởng thắng được trận đấu, nhưng lại không muốn thua, không muốn mất mặt, không muốn làm sư phụ thất vọng, càng không muốn cho người khác cảm thấy hắn kém Diệp Thạch.

Lúc ấy Lục Nghiêu đã nói với hắn, có Lục Nghiêu ở đây thì hắn sẽ

không thua, quả nhiên là hắn không có thua.

https://thuviensach.vn

Trang Du nhẹ hít một hơi, người hôm nay cùng hắn đối chiến tựa hồ

căn bản không dùng hết toàn lực, hẳn là do Lục Nghiêu phân phó đi, Lục Nghiêu cư nhiên vì mình mà hy sinh hai cái danh ngạch, trong lòng Trang Du không khỏi dâng lên một cỗ cảm động cùng áy náy.

“Trang đồng học, Lam Nhược Phong đồng học tới.”

Trang Du nhíu mày, nói: “Kêu hắn đi đi, ta không muốn gặp hắn.”

Trang Du còn đang đắm chìm bên trong Lục Nghiêu thâm tình có tình có nghĩa, trong lòng không khỏi đối với Lam Nhược Phong “Lòng dạ khó lường” bài xích thêm mấy phần.

Lam Nhược Phong nghe nói Trang Du thắng trận đấu thì tỉ mỉ chuẩn một bàn đồ ăn, muốn tìm hắn chúc mừng một chút, thuận tiện làm dịu đi quan hệ của hai người, nào biết Trang Du ngay cả gặp cũng đều không nguyện ý.

Lam Nhược Phong siết chặt tay, trước kia có Mộ Thần, sau lại có Lục Nghiêu, khi nào thì mới là ngày hắn nổi danh đây? Nếu hai người kia đồng quy vu tận thì tốt rồi.

Lam Nhược Phong nhìn vào biệt viện của Trang Du, trong lòng dâng lên một cỗ tự giễu.

Trang Du đã sớm muốn rời khỏi mình rồi đi? Chỉ là Mộ Thần không thích hắn, cho nên hắn vẫn luôn miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo bên mình.

Hiện giờ lại xuất hiện một người có thể so sánh với Mộ Thần, hắn liền không thể đợi được mà quăng đi mình.

Lam Nhược Phong càng nghĩ càng hận.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

137. Chương 137: Nắm Chắc

Khi trận đấu chấm dứt thì Mộ Thần đã bị đan viện viện trưởng gọi đi, sau đấu võ một ngày chính là đấu đan, Lộ Hàn đã sớm lòng nóng như lửa đốt rồi.

“Mộ Thần, ngươi hôm nay thắng được rất đẹp!” Lộ Hàn ngồi đối diện Mộ Thần, nghiêm túc đánh giá Mộ Thần.

Mộ Thần uống một ngụm trà, không để bụng nói: “Đa tạ viện trưởng ngài khích lệ, kỳ thật rất nhiều người đều nói ta thắng rất vô sỉ, ta thẹn trong long a!”

“A, không không không, làm gì có? Ta cảm thấy biểu hiện của ngươi rất tốt, phi thường tốt, đã dương uy danh của Thánh Tinh học viện chúng ta lên.”

Lộ Hàn phi thường có ý kiến đối với Sư Tử Ngọc tự tiện đem đối thủ

của Mộ Thần đổi thành Chúc Húc, dù sao sau đấu võ chính là đấu đan, Mộ

Thần nếu như tại trong trận đấu võ bị trọng thương, vậy hắn căn bản sẽ

không tham gia đấu đan được, thậm chí trận đấu của phù viện, minh văn viện, trận pháp viện hắn cũng không tham gia được.

Nếu như vậy, hết thảy tính toán của bọn họ đều sẽ như nước chảy về

biển đông.

https://thuviensach.vn

May mắn Mộ Thần thắng rất dễ dàng, thật sự rất dễ dàng! Có tiền thật tốt nha! Ta dùng tiền đến đập chết ngươi, là cỡ nào khí phách!

“Ngươi lấy ở đâu ra nhiều phù chú như vậy?”

“Mua.” Mộ Thần thản nhiên trả lời.

Lộ Hàn có chút không tin tưởng Mộ Thần, tứ cấp phù chú không phải là hàng thông thường, cũng không dễ mua, trên tay Mộ Thần lại xuất hiện nhiều như vậy, trước kia cũng không lộ ra một chút tiếng gió nào, cũng không biết là hắn đến tột cùng là xuống tay mua khi nào.

“Vậy phù chú của Quý Đông Thành đồng học kia là ngươi cùng hắn đi mua?” Lộ Hàn đầy hưng trí mà hỏi.

Rất nhiều người Minh Nguyệt học viện đều đang suy đoán, Quý Đông Thành ra tay làm cho Lục Nghiêu ném đi mặt mũi lớn là bút tích của viện trưởng.

Lộ Hàn rất rõ ràng, viện trưởng là một tên keo kiệt, vì một trận đấu phải thua, hắn không có khả năng lấy ra bút tích lớn như vậy, không phải là viện trưởng, lại càng không phải là vài võ vương trong học viện, nếu phải nói rõ trong học viện còn có ai có loại tài lực kia, vậy thì chỉ có Mộ Thần, nhưng mà Mộ Thần vì sao phải làm như vậy?

Mộ Thần híp mắt, một đám cáo già trong học viện, một con so với một con lại càng giảo hoạt, hắn làm những chuyện đó cũng không thể gạt được đám người kia! Bất quá, không thể gạt được thì thôi, hắn cũng không quan tâm.

“Viện trưởng, ngươi tìm ta chính là muốn hỏi mấy chuyện đó? Nếu ngươi chỉ muốn nói với ta mấy cái này, vậy ta cáo từ.” Mộ Thần lười biếng, trong con ngươi hiện lên tia lãnh đạm.

https://thuviensach.vn

Lộ Hàn xấu hổ cười, “Không không, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có mấy thành nắm chắc đối với trận đấu ngày mai?”

“Mười thành.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Ánh mắt Lộ Hàn quỷ dị nhìn Mộ Thần, hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu tử

Mộ Thần này rất khiêm tốn, có vẻ như hắn đã nhìn lầm.

“Có nắm chắc như vậy? Thực lực của nha đầu kia cũng rất bất phàm đó.” Lộ Hàn hơi trêu tức nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần thản nhiên dựa vào ghế, mười ngón giao nhau, vân đạm phong khinh nói: “Ta không có khả năng thất bại, bởi vì ta đã là tứ cấp luyện dược sư, theo ta được biết, Minh Nguyệt học viện chỉ có hai vị tam cấp luyện dược sư.”

Lộ Hàn lập tức đánh nát chén trà trong tay, mạnh mẽ đứng lên, “Ngươi nói cái gì? Ngươi đã là tứ cấp luyện dược sư?”

Mộ Thần bình tĩnh gật đầu, “Đúng.”

“Là chuyện khi nào?!” Lộ Hàn run run hỏi.

“Mấy ngày trước.” Mộ Thần không chút để ý nói.

Lộ Hàn không dám tin nhìn Mộ Thần, quái thai! Người này làm sao, làm sao có thể nhanh như vậy đã thăng cấp lên tứ cấp luyện dược sư?

Mộ Thần thản nhiên nhìn Lộ Hàn, hỏi: “Viện trưởng, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì thì ta đi đây.”

“Không có.” Lộ Hàn khô khan nói.

“Vậy ta cáo từ.” Mộ Thần đứng lên, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cửa phòng sau lưng Lộ Hàn, nâng bước đi ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ly khai một hồi, Lộ Hàn mới nhẹ hít một hơi, nói: “Xuất hiện đi.”

Lam Nhược Phong siết chặt tay, từ bên trong gian phòng phía sau Lộ

Hàn đi ra, sắc mặt hết sức khó coi.

Lộ Hàn nhẹ hít một hơi, Lam Nhược Phong cũng là nhân tài, đáng tiếc tại trước mặt quái vật nghịch thiên như Mộ Thần thì thật sự là có chút không đủ nhìn.

“Trận đấu ngày mai, ngươi phát huy hết sức là được, không cần cho mình áp lực quá lớn.” Lộ Hàn nghiêm túc dặn dò.

Lam Nhược Phong siết chặt tay, cung kính gật đầu.

Lộ Hàn thở dài nhìn bóng dáng Lam Nhược Phong, Lam Nhược Phong nếu như không thể tự mình đột phá khúc mắc, chỉ sợ đời này đều chỉ

có thể là một luyện dược sư tam cấp.

Vừa rồi Mộ Thần tựa hồ đã phát hiện ra Lam Nhược Phong đang ở

phía sau cửa, Lộ Hàn thập phần hoài nghi, câu nói hắn ‘đã là tứ cấp luyện dược sư’ kia của Mộ Thần, là vì phá hủy tín niệm của Lam Nhược Phong nên mới cố ý nói cho Lam Nhược Phong nghe.

Mộ Thần này thoạt nhìn rất ôn hòa rộng lượng, nhưng mà tựa hồ bụng dạ rất hẹp hòi.

Chúc Húc bị hắn oanh chết, mà Quý Đông Thành làm như vậy với Lục Nghiêu hơn phân nửa cũng là do Mộ Thần sai sử, nếu không Quý Đông Thành sẽ không có lá gan lớn như vậy.

… …

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi đã về rồi!” Diệp Thạch tràn đầy vui mừng khi nhìn thấy Mộ Thần.

“Thạch Đầu, ngươi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nha!” Trên mặt Mộ Thần lộ ra ý cười.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta từ bên ngoài mua về để chúc mừng. Mộ

Thần, ngươi thật lợi hại nha, ba chiêu đã đem cái tên ngốc nói khoác mà không biết ngượng kia đánh chết, tất cả mọi người đều nói ngươi rất soái, rất uy phong đấy.”

Mộ Thần có chút hồ nghi, cười hỏi: “Thật sự?”

“Đúng thế!” Tuy rằng cũng có người nói Mộ Thần rất vô sỉ, rất không từ thủ đoạn, nhưng mà những người đó đều là do ghen tị Mộ Thần mới nói thôi, không cần tính vào.

“Không nói cái này nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu ngồi xuống, “Lão nhân bên đan viện tìm ngươi làm gì vậy?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Viện trưởng lo lắng trận đấu ngày mai nên tìm ta hỏi thử.”

“Lão viện trưởng kia thật đúng là luôn buồn lo vô cớ a! Có Mộ Thần ngươi thì làm sao có thể thất bại?” Diệp Thạch tràn đầy tin tưởng nói.

“Mắt đan viện viện trưởng đều mờ rồi, nào như Thạch Đầu ngươi nhìn rõ mọi việc..”

Hai người đang nhàn nhã đang ăn cơm thì Phú Nguyên Bảo vội vã đi đến.

“Sao ngươi lại tới đây?” Ánh mắt Diệp Thạch không tốt nhìn Phú Nguyên Bảo.

https://thuviensach.vn

“Ta là tới đưa tư liệu trận đấu tiếp theo cho Mộ Thần.” Phú Nguyên Bảo bồi khuôn mặt tươi cười nói.

Diệp Thạch đảo mắt, “Lấy đến cho ta xem.”

Phú Nguyên Bảo ân cần đem tư liệu trên tay đưa cho Diệp Thạch.

“Chiểu cao? Cân nặng? Số đo ba vòng? Ngươi điều tra thật cẩn thận!”

Diệp Thạch cười lạnh nói.

Phú Nguyên Bảo xấu hổ cười, lập tức nghiêm mặt nói: “Diệp thiếu, ta là thương nhân có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của ta yêu cầu ta làm chuyện gì cũng phải làm toàn diện, đã tốt thì phải tốt hơn.”

“Diện mạo Đồng Dao Dao này không tầm thường, là nữ thần của Minh Nguyệt học viện, ở Minh Nguyệt học viện cũng có rất nhiều nam sinh đang theo đuổi nàng, bất quá cô nàng này lại nhìn trúng Lục Nghiêu.” Phú Nguyên Bảo u oán thở dài.

Phú Nguyên Bảo âm thầm nghĩ: Ở Thánh Tinh học viện thì đại bộ

phận nữ hài tử ưu tú đều nhìn chằm chằm vào Mộ Thần, ở Minh Nguyệt học viện thì nhìn chằm chằm vào Lục Nghiêu, thật là, đám nữ hài tử này sao lại không phát hiện ra trên đời này còn có một vị thiếu niên ưu tú như

hắn đâu!

Diệp Thạch nâng cằm bĩu môi, nói: “Nha đầu kia thật không có ánh mắt, lại đi thích cái tên hỗn đản Lục Nghiêu đó, không ánh mắt như vậy thì thực lực luyện đan phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào.” Đối với Lục Nghiêu tương khắc Mộ Thần, Diệp Thạch luôn cảm thấy có chút chán ghét.

“Đồng Dao Dao mới mười sáu tuổi đã có thể luyện chế thuần thục bốn loại tam cấp đan dược, người Minh Nguyệt học viện đều cảm thấy nàng có thể trở thành ngũ cấp luyện đan đại sư.” Phú Nguyên Bảo nói.

https://thuviensach.vn

“Mới bốn loại mà thôi, cũng không có gì ghê gớm.” Diệp Thạch không để bụng nói.

Phú Nguyên Bảo nhìn trộm Mộ Thần một cái, sắc mặt Mộ Thần rất bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có đem Đồng Dao Dao để vào mắt.

“Mập mạp, ngươi tự xưng là Bách Sự Thông, không có chuyện gì ngươi tra không được, không bằng ngươi đi điều tra thử xem, Trang Du có biết yêu thuật hay không?” Diệp Thạch bỗng nhiên ngưng trọng nói.

Phú Nguyên Bảo có chút không hiểu nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Diệp đồng học, ngươi sao lại nghĩ như vậy?”

“Thật sự rất quỷ dị nha! Tên đối thủ kia của Trang Du có thực lực cao hơn hắn, nhưng mà thời điểm hắn đánh với Trang Du quả thực giống như bị

mất hồn, như sợ đánh đau Trang Du vậy.” Diệp Thạch cau mày, hắn còn muốn tìm cơ hội đem Trang Du xử lý đấy, Trang Du nếu như thật sự có yêu thuật quỷ dị như vậy, phần thắng của hắn sẽ rất thấp!

Mộ Thần uống một hớp rượu, âm thầm nghĩ: Không phải là do ánh sáng nhân vật chính quấy phá đi?

Phú Nguyên Bảo suy nghĩ nói: “Kỳ thật, ta cảm thấy Trang Du có thể

thắng trận không phải là do hắn biết yêu thuật, mà là có nguyên nhân khác.”

“Có nguyên nhân gì?” Diệp Thạch gấp gáp hỏi.

“Ta nghe được, tại trước khi trận đấu bắt đầu, Lục Nghiêu đã đi gặp tên đối thủ của Trang Du, Lục Nghiêu không phải là rất thân cận với Trang Du sao?”

“Lục gia là đại gia tộc ở Fred đế quốc, trong gia tộc bọn họ thậm chí có trưởng bối cấp bậc võ hoàng tồn tại, nếu Lục Nghiêu muốn Trang Du https://thuviensach.vn

thắng, Trang Du sẽ có thể thắng…” Trong mắt Phú Nguyên Bảo hiện lên vài tia tinh quang, cả người toả sáng một loại thần thái dị thường.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, có chút không hiểu được, “Ngươi rốt cuộc đang nói gì đấy?”

Mộ Thần vuốt ve nhẫn trên tay, nói: “Ý của ngươi là, Lục Nghiêu vì lấy lòng Trang Du mà cố ý tạo áp lực cho đối thủ của Trang Du, để hắn thua trận tỷ thí đó?”

Diệp Thạch ngẩn người, “Sao có thể?” Nếu Lục Nghiêu làm như vậy thì đó không phải là ăn cây táo, rào cây sung sao, người nọ không đến mức như thế đi?

Mộ Thần không để bụng cười cười, sao lại không có khả năng? Lục Nghiêu vì Trang Du mà hy sinh hai cái danh ngạch của Minh Nguyệt học viện, tên Trang Du này hẳn là đã cảm động tột đỉnh rồi đi.

Bỏ một trận đấu nhưng lại có thể mượn sức võ giả có thiên âm thân thể và bát cấp tư chất, rất có lợi.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, bát quái hỏi: “Mập mạp, chuyện Lam Nhược Phong và Trang Du chia tay là bọn họ đang giận dỗi nhau hay là thật sự

chia tay?”

“Thật sự là chia tay, nghe nói Trang Du là thiên âm thân thể, nhưng Lam Nhược Phong lại ra tay che dấu thể chất của Trang Du, sau khi Trang Du biết đã cảm thấy Lam Nhược Phong rắp tâm bất lương, liền chia tay với hắn.”

“Thiên âm thân thể là cái gì?” Diệp Thạch ngạc nhiên hỏi.

“Thiên âm thân thể là một loại thể chất đặc biệt, cùng người có được thiên âm thân thể song tu thì tiến độ tu luyện có thể đề cao hơn rất nhiều, https://thuviensach.vn

nghe nói, người thứ nhất phá vỡ thiên âm thân thể sẽ có được chỗ tốt nhiều nhất, chỉ là không biết Trang Du bây giờ có còn trong trắng hay không.”

Phú Nguyên Bảo sờ sờ cằm, tinh quang trong mắt lóe ra.

Diệp Thạch cau mày, đại lượng tin tức mạnh mẽ xông vào trong đầu Diệp Thạch, Diệp Thạch chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ

dùng.

“Thì ra tiểu tử kia có loại thể chất đặc biệt này! Khó trách Lam Nhược Phong khẩn trương canh chừng hắn như vậy, ta thấy Lam Nhược Phong người này hơn phân nửa đã đắc thủ.” Diệp Thạch suy nghĩ nói.

Mộ Thần híp mắt hỏi: “Ngươi làm sao lại biết Trang Du có được thiên âm thân thể?”

“Thời điểm Trang Du cùng Lam Nhược Phong cãi nhau thì bị những người khác nghe được.” Kim Nguyên Bảo xấu hổ nói.

“Hai người kia cũng quá kỳ quái, cãi nhau cũng không biết tìm cái địa phương không có người rồi cãi sao?” Diệp Thạch phiên cái xem thường nói.

Mộ Thần cười lạnh “Sao ngươi không nghĩ là Trang Du cố ý để người khác biết?”

“Hắn sao phải làm như vậy?” Diệp Thạch không hiểu.

Mộ Thần nhún vai, nếu Trang Du là người mang loại thể chất đặc biệt này, vậy giá trị con người của hắn sẽ được đề cao.

Huống hồ, Trang Du nếu không có lý do đã bỏ Lam Nhược Phong, người không biết chuyện sẽ không khỏi cảm thấy Trang Du rất bạc tình, nhưng mà cái chìa khóa của Trang Du là bởi vì Lam Nhược Phong mơ ước https://thuviensach.vn

thể chất của hắn. Nếu có lý do để bỏ Lam Nhược Phong, vậy đó đều là Lam Nhược Phong không đúng.

Xem ra, Lam Nhược Phong liền chuẩn bị trở thành pháo hôi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

138. Chương 138: Tứ Cấp LuyệN DượC Sư

Nơi ở của Lục Nghiêu.

“Thiếu gia, ta đã tra qua, tên đối thủ Quý Đông Thành của ngươi trước trận đấu từng có tiếp xúc với Mộ Thần, trước trận đấu, trong tài khoản của hắn đột nhiên có nhiều hơn hai trăm vạn nguyên thạch, sau trận đấu lại nhiều hơn tám trăm vạn.” Một hắc y nam tử cúi đầu, thanh âm khô khan nói với Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu thưởng thức cây quạt trong tay, trong mắt lại tràn đầy hung ác.

Cái tên Mộ Thần này cho hắn cảm giác giống như là khắc tinh vậy, không nguyện ý giao ra Bách Quyết Luyện Thể thì thôi đi, lại còn thiết kế

làm cho hắn xấu mặt, nếu không phải là hắn vẫn luôn mặc bảo y thiên tàm ti, nói không chừng thật sự đã lật thuyền trong mương, sẽ bị Quý Đông Thành một con kiến đó đánh trọng thương.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Thần, người này liền cho hắn một loại cảm giác rất chán ghét, quả nhiên, người này không phải là cái thứ gì tốt.

“Thiếu gia, tên Mộ Thần này quá phận như thế, chúng ta có cần hay không…” Xử lý hắn!

Lục Nghiêu là tôn tử của vị trưởng lão thái thượng cấp võ hoàng của Lục gia, trong nhà cũng là người nhận được sủng ái nhất của vị kia, cho tới https://thuviensach.vn

nay, những người mà Lục Nghiêu nhìn không vừa mắt đều sống không được bao lâu.

Lục Nghiêu hít sâu một hơi, hắn cũng rất muốn làm thịt Mộ Thần, vấn đề là, Mộ Thần là đồ đệ của Hùng Uy, mà thực lực của Hùng Uy là võ hoàng, trừ phi ông nội ra tay, nếu không rất khó có được phần thắng, đương nhiên, hắn cũng có thể chờ, chỉ cần chờ tới lúc Mộ Thần rời khỏi học viện, sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi.

“Không vội, trước tiên lưu lại mạng cho tên kia, còn nhiều thời gian.”

Lục Nghiêu lãnh tĩnh nói.

“Thiếu gia, lão tổ công đạo rằng ngài nhất định phải đem Bách Quyết Luyện Thể về.” Hắc y nam tử nhắc nhở nói.

Lục Nghiêu gật đầu, “Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Bách Quyết Luyện Thể trên thực tế là bảo bối gia truyền của Kim gia, tục truyền môn khi công phu này đã tu luyện tới đại thành thì sẽ đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, ngay cả bị thương cũng có thể khôi phục rất nhanh.

Tổ tiên Kim gia từng có người dựa vào công pháp này mà tu luyện tới cảnh giới cửu tinh võ hoàng, nghe đồn sau khi cường giả kia chết thì để lại một cái bảo tàng.

Quyển Bách Quyết Luyện Thể trên tay Mộ Thần là thượng thiên, nghe nói, khi đem thượng thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành thì phẩm chất máu của tu luyện giả liền sẽ lặng yên phát sinh thay đổi, đến lúc đó, đem máu tích trên Bách Quyết Luyện Thể là có thể hiện ra địa điểm bảo tàng kia, mà Bách Quyết Luyện Thể hạ thiên ngay tại bên trong cái bảo tàng kia.

Sau khi Kim gia lão tổ qua đời thì Kim gia bắt đầu xuống dốc, Lục gia lão tổ giết hết cả nhà Kim gia mới đạt được Bách Quyết Luyện Thể.

https://thuviensach.vn

Nào biết, khi pháp quyết vừa mới tới tay thì lại bị một tên tiểu bối nhị

thế tổ Lục gia lén mang đi, kết quả, cái tên tiểu bối kia cư nhiên không cẩn thận đắc tội người ta mà chết ở bên ngoài, manh mối cứ như vậy mà dừng.

… …

Trận đan đấu chuẩn bị bắt đầu, Mộ Thần thấy Lam Nhược Phong sắc mặt tiều tụy bên người Lộ Hàn, trong mắt hiện lên vài phần thương hại.

Người ta luôn nói, trong nhân sinh thì chớ nên chắc chắn về hai thứ

tình trường và sự nghiệp, nhìn bộ dạng của Lam Nhược Phong thì hai thứ

đó đều không còn rồi.

Đối thủ của Lam Nhược Phong là Dư Tam của Minh Nguyệt học viện, nghe nói người này đã trở thành tam cấp luyện dược sư được ba năm rồi, thực lực luyện đan rất là vững chắc.

Ánh mắt Đồng Dao Dao tìm tòi trong đám người, ánh mắt rất nhanh tập trung ở trên người Trang Du.

Chung quanh Trang Du bị một vòng tròn thiếu niên vây quanh, ánh mắt Trang Du lại lướt qua đám người chật chội rồi dừng ở trên người Lục Nghiêu, trong mắt mơ hồ có vài phần cảm kích.

Lục Nghiêu cách đám người, thản nhiên cười với Trang Du.

Đồng Dao Dao nhìn bộ dạng Lục Nghiêu cùng Trang Du ăn ý với nhau, siết chặt tay, sắc mặt dữ tợn.

“Dao Dao, ngươi sao vậy?” Liễu Tuyết Yên nhìn sắc mặt Đồng Dao Dao âm u, không khỏi hồ nghi.

Đồng Dao Dao cắn chặt răng, “Không có việc gì.”

https://thuviensach.vn

Đồng Dao Dao tình căn thâm chủng với Lục Nghiêu, cho dù đoán được Lục Nghiêu vì lấy lòng Trang Du mà để cho tuyển thủ học viện giả

thua, lại vẫn lựa chọn giấu diếm thay cho Lục Nghiêu.

“Dao Dao, thực lực tên Mộ Thần kia không yếu đâu, ngươi đừng phớt lờ đó!” Liễu Tuyết Yên đứng phía sau Đồng Dao Dao dặn dò.

Đồng Dao Dao nghiêm túc gật đầu, “Ngươi yên tâm, ta biết.”

“Con tiện nhân Trang Du kia hình như đang nhắm vào Lục Nghiêu sư

huynh, nghe nói hắn là thiên âm thân thể đấy.” Liễu Tuyết Yên nói thầm.

Hàn quang trong mắt Đồng Dao Dao bắn ra bốn phía, “Thì ra là kẻ tai hoạ.” Một tiện nhân như vậy lại có được loại thể chất đặc biệt như thế, thượng thiên thật sự rất không công bình.

“Trận đấu lập tức bắt đầu, thỉnh các vị tuyển thủ chuẩn bị lên đài!”

Đồng Dao Dao thu hồi bất mãn với Trang Du, đi lên đài.

Mộ Thần khí định thần nhàn đi tới đối diện Đồng Dao Dao.

Đồng Dao Dao nhìn bộ dáng lười biếng của Mộ Thần, bất mãn nói:

“Mộ Thần, luyện đan cần nhất chính là chuyên chú mà không phải là lấy lòng mọi người, ngươi cứ chần chừ như vậy, không bằng sớm nên buông tha luyện đan đi, nếu không có khi ngươi đang luyện đan lại tự mình tạc chết mình.”

“Đa tạ lời khuyên của tiểu thư, ta cũng không để ngươi chịu thiệt, trả

lại cho ngươi một cái lời khuyên, tình cảm cần chính là lưỡng tình tương duyệt mà không phải nhất sương tình nguyện, tiểu thư, ngươi yêu nhầm người rồi, vẫn nên sớm đổi một người khác đi.”

Sắc mặt Đồng Dao Dao khó coi, “Chuyện không liên quan tới ngươi!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười lạnh, “Ta nói đều là lời vàng ngọc, ngươi không nghe ta thì sớm muộn gì cũng chịu thiệt.”

Đồng Dao Dao cắn chặt răng, tức giận nói: “Không cần ngươi nhiều chuyện!”

“Trận đấu bắt đầu!”

Theo một tiếng ra lệnh, Mộ Thần thong dong thả ra Thanh Minh Diễm của mình.

Khi Mộ Thần đem Thanh Minh Diễm thả ra, trong lòng Đồng Dao Dao liền dâng lên một cỗ cảm giác hồi hộp.

Tới lúc Mộ Thần đem hỏa diễm trên tay ném vào trong đan lô, cảm giác hồi hộp của Đồng Dao Dao mới biến mất.

… …

“Tập Nguyệt đạo sư, ngươi thấy phần thắng của Dao Dao có lớn không?” Liễu Tuyết Yên đứng bên người Tập Nguyệt hỏi.

Đôi mắt Tập Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Thần, trong mắt hiện lên hồi hộp cùng hoài nghi, miệng thì thào nói thầm: “Không có khả

năng! Không có khả năng! Điều này sao có thể?”

Liễu Tuyết Yên nhìn bộ dáng Tập Nguyệt giống như là đang trúng tà, trong lòng không khỏi cổ quái.

“Viện trưởng, Mộ Thần luyện chế loại đan dược gì vậy? Sao lại dùng nhiều tứ cấp linh thảo như vậy?” Diêm Võ không hiểu.

“Mộ Thần hắn đang làm gì đấy? Sao vẫn còn đang luyện hóa linh thảo vậy?” Thái Thúc Danh híp mắt, kinh ngạc nói.

https://thuviensach.vn

“Viện trưởng, hắn không phải là muốn luyện chế tứ cấp đan dược đi?”

Lam Đạt đột nhiên hỏi.

Lộ Hàn cười khổ một chút, nói: “Hẳn là tứ cấp đan dược đi.”

Hắn đã khuyên nhủ Mộ Thần nên bảo lưu một ít, luyện một cái tam cấp đan dược tàm tạm để thắng trận đấu là được, bất quá tên Mộ Thần kia căn bản không nghe theo hắn, người trẻ tuổi chính là hiếu thắng a.

Cũng không biết Mộ Thần có thể nắm chắc luyện chế tứ cấp đan dược không, vạn nhất thất thủ, đó không phải rất dọa người sao.

Nguyên khí trong hư không chen chúc hướng về phía đan lô của Mộ

Thần, nồng đậm nguyên khí từ trong đan lô tản ra.

“Tỷ tỷ, Mộ Thần tựa hồ không phải là đang luyện chế tam cấp đan dược?” Hạ Thanh Lệ nhìn Mộ Thần trên đài, hỏi.

Hạ Thanh Lệ tuy rằng không phài là luyện dược sư, nhưng mà ánh mắt thì vẫn phải có.

Hạ Thanh Nghiên gật đầu, “Ta cũng thấy không giống tam cấp đan dược.” Tam cấp đan dược cao cấp cũng không có khí tượng khổng lồ như

vậy.

Tiểu tử Mộ Thần này đang muốn luyện chế tứ cấp đan dược sao?

Chẳng lẽ hắn đã trở thành tứ cấp đan sư?

Tại Huyền Phong đế quốc, tứ cấp luyện dược sư đã có thể coi là luyện đan đại sư, đám người phó viện trưởng trong học viện bất quá cũng chỉ là tứ cấp luyện dược sư mà thôi.

Trong đan lô của Đồng Dao Dao toát ra một trận thanh quang sáng lạn.

https://thuviensach.vn

“Nha đầu kia đan thành rồi.” Hạ Thanh Lệ nhíu mày nói.

Hạ Thanh Nghiên gật đầu, “Nha đầu kia hình như luyện chế ra Hoàng Long đan, là tam cấp thượng phẩm đan dược.”

“Nha đầu kia đều đã luyện chế đan dược xong rồi, nhìn tình huống của Mộ Thần, lại chỉ mới luyện chế một nửa.” Hạ Thanh Lệ nói thầm.

Hạ Thanh Nghiên nhìn Mộ Thần, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Oanh!” Một trận nổ mạnh làm cho dược thảo trong đan lô của Lam Nhược Phong đốt hủy không còn.

Lam Nhược Phong lần đầu luyện đã lấy thất bại chấm dứt.

Hạ Thanh Lệ nhẹ hít một hơi, hơi thất vọng nói: “Lam Nhược Phong phát huy tựa hồ không tốt lắm, tuy rằng trong trận đấu có ba lần cơ hội, nhưng mà nhìn bộ dáng hắn thì thấy phần thắng không lớn.”

“Nghe nói là Lam Nhược Phong thất tình. Cũng làm khó hắn rồi.”

Luyện đan, tâm tình rất trọng yếu, nếu như không thể bảo trì tâm tình bình thản thì xác xuất luyện đan thành công sẽ không cao.

Đồng Dao Dao gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thần còn đang luyện đan, sắc mặt buộc chặt.

Đồng Dao Dao là thiên tài luyện dược sư, tuy rằng không có luyện chế

qua tứ cấp đan dược, nhưng cũng đã gặp qua đạo sư luyện chế tứ cấp đan dược.

Đan dược trong đan lô của Mộ Thần hóa thành một viên đan dược kim sắc.

“Thành đan! Thành đan rồi!” Khi Mộ Thần chấm dứt luyện đan, Lộ

Hàn mạnh mẽ đứng lên, hắn kích động cả người phát run.

https://thuviensach.vn

Tứ cấp luyện dược sư mười bốn tuổi, tuyệt đối là kỳ tài!

… …

Lục Nghiêu ngồi ở trên khán đài, nhìn Mộ Thần đang đứng trên đài, trong mắt lộ ra vài tia kiêng kị.

Liễu Tuyết Yên lăng lăng hỏi: “Tập Nguyệt đạo sư, Mộ Thần rốt cuộc luyện chế ra loại đan dược gì?” Vì sao mấy lão nhân kia của Thánh Tinh học viện lại kích động như vậy?

“Tứ cấp… Dưỡng Nguyên đan.” Tập Nguyệt cắn răng nói.

Liễu Tuyết Yên che miệng hô nhỏ, tuy rằng Liễu Tuyết Yên sớm đã mơ hồ có chút suy đoán, nhưng mà khi nghe được đáp án thì vẫn có chút không tiếp thu được.

Mộ Thần cư nhiên đã là tứ cấp luyện dược sư, tứ cấp minh văn sư

đáng giá hơn so với tam cấp luyện dược sư, nhưng mà, khi so sánh tứ cấp minh văn sư với tứ cấp luyện dược sư, vậy tứ cấp luyện dược sư tuyệt đối đáng giá hơn.

Mộ Thần cư nhiên đã đi tới một bước này, người này một chút cũng không kém hơn Lục Nghiêu sư huynh!

Hạ Thanh Nghiên nhìn Mộ Thần đang đứng trên đài, siết chặt tay,

“Tiểu tử Mộ Thần này cư nhiên đã là tứ cấp luyện dược sư. Dấu diếm thật tốt, một chút khẩu phong cũng không lộ ra!”

Hạ Thanh Lệ gật đầu, “Chính xác!”

Diệp Thạch đứng trên khán đài, thần tình phấn chấn, “Mộ Thần thật là lợi hại! Mộ Thần lợi hại muốn chết!”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm nhìn biểu tình mừng rỡ như điên của Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Ừ ừ ừ, Mộ Thần rất lợi hại, Mộ Thần lợi hại muốn chết, đồ đệ, ngươi ngồi xuống đi, chú ý hình tượng tý.” Tiểu tử Mộ Thần này cư nhiên lại im hơi lặng tiếng trở thành tứ cấp luyện dược sư, tên kia sau này liền càng có nhiều tiền.

“Sư phụ, Mộ Thần lập tức sẽ vượt qua ngươi.” Diệp Thạch đắc ý dào dạt nói với Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm cười lạnh, “Đúng, Mộ Thần lập tức sẽ vượt qua ta.”

Có lẽ không được bao lâu thì Mộ Thần sẽ có thể vượt qua hắn, nhưng mà hiện tại hắn còn có thể dễ dàng đem Mộ Thần đánh thành đầu heo đấy.

Kinh Sí Diễm híp mắt, âm thầm nghĩ: Tìm cái thời gian rồi hắn sẽ hảo hảo giáo huấn Mộ Thần một trận, ấn theo tính cách của tên Mộ Thần này, hiện tại nếu hắn không động thủ, vậy sau này muốn động thủ thì cũng đánh không lại.

Diệp Thạch đề phòng nhìn Kinh Sí Diễm, hỏi: “Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì thế?”

“Không, không có gì!” Kinh Sí Diễm cười cười phủ nhận.

Diệp Thạch nghi ngờ nói: “Không có gì sao? Ta cảm thấy vẻ mặt của ngươi rất gian, hơn phân nửa là tâm hoài bất quỹ.”

“Đồ đệ, ngươi sao lại luôn nghĩ xấu cho sư phụ ngươi như vậy, ngươi như vậy rất là không tôn sư trọng đạo!” Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

139. Chương 139: TrậN ĐấU Phù Viện

Chuyện Mộ Thần thăng cấp tứ cấp luyện dược sư đã oanh động toàn học viện.

Nguyên bản đám đệ tử trong Thánh Tinh học viện còn đang cân nhắc giữa Mộ Thần cùng Lục Nghiêu, đến tột cùng là ai tốt hơn ai, bây giờ đều thiên về Mộ Thần.

“Luyện đan thuật của Mộ Thần cư nhiên đã đạt tới tứ cấp, thật sự là khó có thể tưởng tượng.” Lâu Nhược Y đi dọc đường, tràn đầy sùng bái nói.

Mễ Tuyết gật đầu, âm thầm chấp nhận, “Thật sự là rất khủng bố, ta vốn đang cho rằng Mộ Thần kiêm tu nhiều môn học thuật, tuy rằng hiểu nhiều lại không bằng Lục Nghiêu chỉ dốc lòng một môn, xem ra là ta quá thiển cận rồi.”

“Mộ Thần đã là tứ cấp luyện dược sư, chỉ bằng vào trình độ luyện đan thuật ấy thì Mộ Thần không có thể nghèo rồi.” Bách Nhạc sùng bái nói.

“Khó trách, hắn trước ném ra hơn mười tờ tứ cấp phù chú mà một chút cũng không đau lòng.”

“Còn không phải sao? Cho dù Diệp Thạch cả ngày tiêu xài phung phí thì cả đời cũng không cần lo không còn nguyên thạch xài.” Lâu Nhược Y

ghen tị nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Dung cúi đầu, không có gia nhập nói chuyện với mấy người này.

Phụ thân đã triệt để trở thành dân cờ bạc, mẫu thân thì thành kỹ nữ, Diệp Thạch không để ý tới nàng, Mộ Thần tất nhiên cũng sẽ không để ý tới nàng.

Diệp Dung không rõ tại sao nàng lại rơi xuống bước này? Tuy rằng không rõ, nhưng nàng lại chỉ có thể cắn răng, cứ như vậy mà đi xuống.

Ngẫu nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, Diệp Dung vẫn nhịn không được mà hối hận, nếu như mình lúc trước không có nơi chốn nhằm vào Diệp Thạch mà là làm tốt quan hệ với Diệp Thạch, vậy hiện tại hết thảy liền sẽ không giống đi?

Tạ Đan Yên nâng cằm than thở.

Trình Uyển Bạch một bên nhìn đan thư, một bên nhìn Tạ Đan Yên đang thở dài thở ngắn, “Đan Yên, ngươi làm sao vậy?”

“Ta chính là đang cảm khái! Đồng dạng là người mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy đâu?”

Nàng mới chỉ là nhị cấp luyện dược sư, Mộ Thần lại đã là tứ cấp, Tạ

Đan Yên nguyên bản còn nghĩ, tên Mộ Thần kia luôn chần chừ, lại học loạn thất bát tao, nói không chừng đan thuật sẽ bị lạc hậu, như vậy mình còn có thể đuổi kịp hắn, nào biết, Mộ Thần cư nhiên im hơi lặng tiếng lại thăng cấp tứ cấp luyện dược sư.

Vài đạo sư trong học viện cũng chỉ là tứ cấp luyện dược sư thôi đó!

Mà những người đó vẫn luôn là thần tượng mà nàng sùng bái! Bây giờ, luyện đan thuật của Mộ Thần đã không phân cao thấp với những người đó rồi.

“Đừng tìm Mộ Thần so sánh, ngươi xem Lam Nhược Phong thì biết.”

Trình Uyển Bạch miễn cưỡng cười, hiện tại Lam Nhược Phong thoạt nhìn https://thuviensach.vn

càng ngày càng suy sút, sinh tại cùng thời đại với Mộ Thần và Lục Nghiêu, thật sự là một loại bi ai.

“Cũng đúng, không thể cùng Mộ Thần cái loại quái vật này so sánh, so sánh không nổi.” Thời điểm lúc trước gặp mặt, nàng đem Lam Nhược Phong trở thành tuyệt thế thiên tài, lại đem Mộ Thần trở thành tiểu nhân chỉ

biết đầu cơ trục lợi, kết quả… Ôi, ánh mắt của mình thật sự là không ra làm sao!

… …

Đấu đan chấm dứt, Thánh Tinh một thắng một thua, hai viện lần thứ

hai đánh ngang nhau.

Lam Nhược Phong cuối cùng vẫn luyện chế ra được đan dược, chỉ là phẩm chất đan dược mà Lam Nhược Phong luyện chế ra xa xa không bằng đệ tử kia của Minh Nguyệt học viện, cho nên vẫn là thua.

Trận đấu vừa chấm dứt thì Mộ Thần bị Hạ Thanh Nghiên gọi đi.

Trận đấu tiếp theo sẽ là trận của phù viện, Tống Thừa cũng muốn tìm Mộ Thần luyện tập một chút, thuận tiện hỏi một chút tình huống của Mộ

Thần, nhưng Hạ Thanh Nghiên lại không lưu tình chút nào đuổi Tống Thừa đi.

Đối mặt với Hạ Thanh Nghiên hùng vĩ, Tống Thừa chỉ có thể căn cứ

theo nguyên tắc nam không cùng nữ đấu mà ảm đạm rời đi.

“Viện trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Mộ Thần hỏi Hạ

Thanh Nghiên đang hùng hổ.

Hạ Thanh Nghiên chống nạnh lạnh lùng nhìn Mộ Thần, quát lớn hỏi:

“Không cần giả cợt nhả với ta, ta hỏi ngươi, đan thuật của ngươi khi nào thì đạt tới tứ cấp?”

https://thuviensach.vn

“Mấy ngày hôm trước.” Mộ Thần thản nhiên trả lời.

Hạ Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn Mộ Thần, “Đan thuật của ngươi đạt tới tứ cấp, vậy minh văn thuật cấp mấy rồi?”

“Tam cấp!” Mộ Thần nói.

Hạ Thanh Nghiên tức giận nói: “Đan thuật của ngươi đạt tới tứ cấp mà minh văn mới chỉ tam cấp? Ngươi là đệ tử của minh văn viện chúng ta đó!”

Tuy rằng trong dự kiến, nhưng mà nghe được lời Mộ Thần nói thì Hạ

Thanh Nghiên vẫn là thất vọng một chút.

Mộ Thần cúi đầu, kỳ thật, hắn không chỉ là tứ cấp luyện dược sư, đồng thời cũng là tứ cấp phù chú sư, tứ cấp trận pháp sư, phù chú trước kia tại trong trận đấu mà hắn ném oanh người chính là tự tay hắn vẽ, nhưng về

minh văn, hắn quả thật tăng lên không được.

“Đạo sư, điều này cũng trách không được ta, minh văn truyền thừa trong học viện quá ít.” Mộ Thần thở dài nói.

Lực lĩnh ngộ của hắn rất kinh người, nhưng mà cho dù lực lĩnh ngộ có sâu hơn nữa, nhưng nếu không có đủ tri thức cho hắn lĩnh ngộ, vậy muốn thăng cấp cũng rất khó.

Truyền thừa đan thuật cùng phù thuật trong học viện đều coi như hoàn thiện, truyền thừa trận pháp viện kỳ thật cũng rất ít, nhưng mà hắn đã có sách cổ truyền thừa từ gia tộc của Diệp Thạch, nhưng truyền thừa minh văn lại không có đủ.

Hạ Thanh Nghiên nghe thấy lời của Mộ Thần, nhất thời ngây ngẩn cả

người, trên mặt hiện lên vài phần cô đơn.

https://thuviensach.vn

Truyền thừa minh văn trong học viện rất ít, xa xa không bằng đan viện cùng phù viện, lấy thiên phú của Mộ Thần, nếu truyền thừa của minh văn viện hoàn thiện, hắn hẳn là đã sớm vào tứ cấp minh văn sư.

“Là đạo sư nên xin lỗi ngươi.” Hạ Thanh Nghiên ảm đạm nói, lấy thiên phú của Mộ Thần, nếu như hắn ở trong Minh Nguyệt học viện thì nói không chừng sẽ có không trung càng rộng lớn.

“Đạo sư quá lời.” Mộ Thần thành khẩn nói.

… …

Tại nơi dừng chân của Minh Nguyệt học viện.

“Dao Dao, ngươi đừng quá thương tâm. Đây không phải là lỗi của ngươi.” Liễu Tuyết Yên an ủi Đồng Dao Dao đang thất hồn lạc phách.

Đồng Dao Dao cười khổ, uổng nàng cho rằng trận đấu đã nắm chắc trong tay, nào biết Mộ Thần cư nhiên là tên quái thai như vậy, “Tuyết Yên tỷ tỷ, ta không sao.”

Mặc dù thua, nhưng mà lại không có đạo sư nào quở trách nàng, kỳ

thật, biểu hiện của nàng đã viễn siêu bình thường, chỉ là đối phương rất nghịch thiên thôi, trận tỷ thí này nàng thua một chút cũng không oan!

Trước trận đấu nàng còn mắng đối phương chần chừ, lấy lòng mọi người, kết quả thực lực của đối phương đã xa xa vượt qua mình, chỉ sợ

mình tại trong mắt đối phương mới chính là cái tên đáng chê cười đi.

Liễu Tuyết Yên nhìn Đồng Dao Dao, thở ra một hơi, “Không có việc gì là được rồi.”

“Tuyết Yên tỷ tỷ, tiếp theo là trận tỷ thí phù chú, ngươi sẽ đấu với Mộ

Thần sao?” Đồng Dao Dao hỏi.

https://thuviensach.vn

Liễu Tuyết Yên lắc đầu, “Không có, đối thủ của ta không phải là hắn.”

Tuy rằng Liễu Tuyết Yên không biết nếu mình gặp Mộ Thần thì có thất bại hay không, nhưng mà khi biết đối thủ của mình không phải là Mộ

Thần thì vẫn là thở ra một hơi, bởi vì cái tên Mộ Thần này sâu không lường trước được.

Đồng Dao Dao không biết đang suy nghĩ gì mà híp mắt, thản nhiên cười, rồi sau đó lại lắc lắc đầu.

Liễu Tuyết Yên thấy vẻ mặt Đồng Dao Dao như vậy thì hỏi: “Dao Dao, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

Đồng Dao Dao cười sáng lạn nửa giỡn nửa không nói với Liễu Tuyết Yên: “Ta đang suy nghĩ, nói không chừng Mộ Thần cũng là tứ cấp phù chú sư rồi ấy.”

“Ngươi thật biết nói đùa!” Liễu Tuyết Yên theo bản năng cười cười, nhưng sau đó tâm can lại run lên, tại trước trận đấu, nếu có người nói Mộ

Thần là tứ cấp luyện dược sư, nàng cũng sẽ cho là truyện cười đi!

“Thật lòng mà nói, thực lực của Mộ Thần tựa hồ không yếu hơn Lục Nghiêu sư huynh.” Đồng Dao Dao nói thầm.

“Không biết, nếu Lục Nghiêu sư huynh gặp được Mộ Thần thì ai thắng ai thua?” Liễu Tuyết Yên cười cười nói.

Lời nói của Đồng Dao Dao cùng Liễu Tuyết Yên đều truyền vào trong tai Lục Nghiêu, sắc mặt Lục Nghiêu biến đổi bất định.

Cho tới nay, Đồng Dao Dao cùng Liễu Tuyết Yên đều luôn ôm mười hai vạn phần tự tin đối với hắn, cư nhiên hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn có thể thua hay không.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong trốn ở trong phòng, không nói được một lời.

Ánh sáng của Mộ Thần rất thịnh, tất cả đệ tử của Thánh Tinh đều đang đắm chìm trong vui sướng Mộ Thần là tứ cấp luyện dược sư, Lam Nhược Phong kẻ thất bại này lại bị mọi người lựa chọn quên đi.

Lam Nhược Phong vốn định thắng trận đấu rồi lại đi tìm Trang Du giải thích một chút, kết quả hắn lại thua.

Lam Nhược Phong cắn chặt răng, thầm nghĩ: Có hai tên Mộ Thần cùng Lục Nghiêu này ở đây, hắn cả đời này sợ rằng sẽ không thể xoay người được.

… …

Sau đấu đan là đấu phù, đệ tử tham gia trận đấu phù viện trừ bỏ Mộ

Thần còn có một thiếu niên tên là Đào Mặc, là một nhị cấp phù chú sư, vừa thấy chính là Tống Thừa lấy tới góp cho đủ số.

Đấu chú là tỷ thí công kích của phù chú được luyện chế ra, ai luyện chế ra phù chú có lực công kích mạnh hơn thì sẽ thắng.

Mỗi người đều có ba lần cơ hội vẽ phù, Mộ Thần tổng cộng vẽ ra ba tờ

phù chú, thời gian rất ngắn đã vẽ xong.

Bốn bia ngắm dựng nên tại giữa quảng trường, bia ngắm là dùng thanh ngọc rất rắn chắc làm ra, loại tài liệu này có năng lực thừa nhận công kích phi thường cao.

Thí nghiệm đầu tiên chính là phù chú do Đào Mặc vẽ ra, phù chú mà Đào Mặc vẽ ra chỉ tại nhị cấp, sau khi phát động, trên bia ngắm cái gì cũng không lưu lại.

https://thuviensach.vn

Phù chú của Liễu Tuyết Yên tại bia trên bia ngắm nổ tung ra một cái hố không nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra thắng được trận đấu.

Phù chú mà đối thủ Mộ Thần vẽ ra không phân cao thấp với Liễu Tuyết Yên.

“Mộ đồng học, ngươi tổng cộng vẽ ra ba tờ phù chú, ngươi định dùng tờ nào?” Nhân viên phụ trách hỏi.

Mộ Thần ôm hai tay, thản nhiên nói: “Tùy tiện chọn một tờ đi.”

Ánh mắt nhân viên phụ trách quỷ dị nhìn Mộ Thần một cái, phát động một tờ phù chú, “Oanh” một tiếng vang thật lớn, phù chú phát động liền trực tiếp đem bia ngắm trong sân tạc bay ra ngoài.

“Giả dối! Bia ngắm nhất định có vấn đề! Các ngươi nhất định đang làm giả!” Một vị đạo sư của Minh Nguyệt học viện đứng lên, tức giận hét lớn.

Mộ Thần thản nhiên đưa mắt nhìn vị đạo sư nóng nảy kia một cái, bình tĩnh nói với nhân viên phụ trách kiểm tra: “Còn có hai tờ phù chú, ngươi lại phát động một tờ cho mọi người nhìn thử đi, ném tới cái kia kìa.”

Mộ Thần dương tay chỉ chỉ bia ngắm của Liễu Tuyết Yên.

Liễu Tuyết Yên nhíu mày nhưng không nói gì.

Ánh mắt nhân viên kiểm tra càng thêm quỷ dị nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ Mộ Thần đã sớm đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên cố ý vẽ thêm hai tờ phù chú?

“Oanh” một tiếng thật lớn, bia ngắm của Liễu Tuyết Yên đã không cánh mà bay.

https://thuviensach.vn

“Tứ cấp phù chú? Ngươi là tứ cấp phù sư?” Liễu Tuyết Yên tràn đầy khiếp sợ nhìn Mộ Thần. Chết tiệt! Chỉ nói giỡn với Đồng Dao Dao mà thôi, cư nhiên lại trở thành sự thật! Mộ Thần thật sự là tứ cấp phù chú sư! Người này thật sự rất khủng bố!

Người đang xem cuộc chiến nhất thời sôi trào lên, hô hào liên tiếp.

Tứ cấp phù sư! Đan thuật và phù thuật của Mộ Thần, hai thuật đều là tứ cấp!

Kỳ tài! Kỳ tài ngút trời a!

Hạ Thanh Nghiên cắn răng, đôi mắt một mảnh màu đỏ, “Người này cư

nhiên là tứ cấp phù sư…”

Đan thuật, phù thuật đều đạt tới tứ cấp, nhưng mà minh văn thuật của người này lại chỉ có tam cấp, cái tên gia hỏa không làm việc đàng hoàng này, hắn là người của minh văn viện đó!

Hạ Thanh Lệ khẽ thở dài, “Tống Thừa thật vất vả mới im lặng xuống, bây giờ thấy biểu hiện của Mộ Thần như vậy thì phỏng chừng lại chuẩn bị

đến đào góc tường.”

“Hắn đến đào thì có ích lợi gì, hắn dạy được tên Mộ Thần này không?” Hạ Thanh Nghiên không để bụng nói.

“Hưng Quốc, ngươi đi hỏi Mộ Thần thử xem hắn có biết luyện khí không!” Lôi Thành đang ngồi xem cuộc chiến thì đỏ mặt nói.

Phan Hưng Quốc cười bất đắc dĩ, “Viện trưởng, đã hỏi qua rồi, Mộ

Thần hắn thật sự không biết luyện khí.”

Vẻ mặt Lôi Thành đau khổ, “Không có đạo lý! Hắn vì sao lại không biết? Rõ ràng hắn cái gì cũng biết mà!”

https://thuviensach.vn

“Bởi vì hắn không có hứng thú với luyện khí.” Phan Hưng Quốc cười khổ, lập lại lời nói mà mình đã né tránh nhiều lần.

Lôi Thành rầu rĩ nhìn Mộ Thần, “Sao lại không có hứng thú đâu?

Đúng là tiểu quỷ không có ánh mắt!”

Thuật viện có năm tràng tỷ thí, Mộ Thần tham gia bốn tràng, lại vắng vẻ luyện khí viện của hắn, thật sự là quá đáng!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

140. Chương 140

Đấu phù chấm dứt, cuối cùng Mộ Thần cũng có được nửa ngày nhàn rỗi.

“Thỉnh chuyển cáo luyện khí viện viện trưởng, ta không phải là khiêm tốn, mà ta thật sự không biết luyện khí.” Mộ Thần bất đắc dĩ đuổi người tới.

Diệp Thạch đầy hưng trí nhìn Mộ Thần, “Luyện khí viện viện trưởng, lại cho người đến tìm ngươi?”

Vẻ mặt Mộ Thần đầy bất đắc dĩ, “Lão nhân kia đem ta thành thần tiên đâu, thật sự cho rằng ta cái gì cũng biết.”

Hắn chưa tiếp xúc qua luyện khí, xác thực là dốt đặc cán mai đối với luyện khí, mạnh mẽ lên sân khấu cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.

Diệp Thạch nâng cằm, tươi cười sáng lạn, “Mộ Thần, ngươi thật sự rất giống thần tiên mà!”

“Nói ngu ngốc gì đấy?” Nếu hắn thật sự là thần tiên, sao tới hiện tại mà minh văn thuật còn chưa lên tứ cấp? Mộ Thần có chút hoài nghi, có phải hắn chậm chạp vào không được tứ cấp là do ánh sáng nhân vật chính của Lục Nghiêu đang quấy phá hay không? Cái thứ gọi là số mệnh này, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng mà thật sự không thể xem nhẹ.

“Ngươi vốn cũng rất lợi hại mà!” Diệp Thạch đương nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Không có gì bất ngờ xảy ra, trận đấu của luyện khí viện có hai người lên đài, toàn quân bị diệt.

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, ngươi đang cười gì đấy?” Hạ Thanh Lệ hỏi Hạ Thanh Nghiên đang cười run rẩy hết cả người.

Hạ Thanh Nghiên bất đắc dĩ nói: “Cái lão già bên luyện khí viện kia nói, để cho Mộ Thần chuyển tới luyện khí viện đi, hắn muốn bồi dưỡng Mộ

Thần trở thành nhân tài toàn năng, không thể để cho luyện khí kéo chân sau Mộ Thần được.”

Hạ Thanh Lệ nở nụ cười, “Lão nhân kia thật đúng là si tâm vọng tưởng.”

“Cũng làm khó hắn.” Hạ Thanh Nghiên híp mắt.

Đan viện cùng phù viện đều bởi vì Mộ Thần mà thành thế hoà, nhưng luyện khí viện lại thất bại thảm hại, bị Minh Nguyệt học viện cường thế

nghiền áp, thua cực kỳ dọa người.

… …

Phú Nguyên Bảo thí điên thí điên chạy đến, Diệp Thạch nhìn Phú Nguyên Bảo càng ngày càng béo, hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Ta tới đưa tư liệu cho các ngươi.” Phú Nguyên Bảo ân cần nói.

“Tiếp theo là tràng đấu trận pháp viện sao?” Diệp Thạch hỏi.

Phú Nguyên Bảo gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy thì không cần nhìn, Mộ Thần sẽ không thua!” Diệp Thạch nói ra chắc chắn.

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo lăng lăng nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch sao lại có tự

tin như vậy? Chẳng lẽ là Mộ Thần đã là tứ cấp trận pháp sư? Không đến mức đó đi?

“Nguyên Bảo, ta có chuyện nhờ ngươi.” Ngón tay Mộ Thần gõ gõ lên bàn, nói.

Phú Nguyên Bảo sửng sốt một chút, vội chắp tay, “Mộ thiếu có chuyện gì thì cứ tận lực phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng.”

Phú Nguyên Bảo giống như bị cắt tiết gà mà nhìn Mộ Thần, chỉ một trận đấu mà tên Quý Đông Thành kia đã phát đạt, nghe nói hắn chỉ giúp Mộ

Thần một chuyện mà thù lao lại có được một ngàn vạn, đáng thương hắn lăn lộn bên người Mộ Thần lâu như vậy, thù lao có được cũng chỉ ít ỏi mấy trăm vạn.

“Ta muốn nhờ ngươi thay ta tra một chút về lai lịch Bách Quyết Luyện Thể, chuyện này không thể lộ ra.” Mộ Thần lạnh lùng dặn dò.

Mộ Thần nhờ tất nhiên không phải là Phú Nguyên Bảo, Phú Nguyên Bảo điều tra một chút tiểu bát quái trong Thánh Tinh học viện thì còn được, nhưng đem đi điều tra Bách Quyết Luyện Thể thì liền như trứng chọi đá, gia tộc của Phú Nguyên Bảo ở mặt ngoài là làm sinh ý đứng đắn, nhưng trong âm thầm, cũng kiêm chức tìm hiểu tin tức.

Phú Nguyên Bảo đảo mắt, ý thức được cơ hội của mình đã tới, có thể

có được tín nhiệm của Mộ Thần, triệt để lên thuyền của Mộ Thần hay không thì liền phải xem năng lực lần này của mình.

“Mộ thiếu, ta sẽ mau chóng cho ngài một trả lời thuyết phục.” Phú Nguyên Bảo nói.

Mộ Thần gật đầu, “Ta sẽ chờ tin tức của ngươi.”

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy Phú Nguyên Bảo đã đi ra, Diệp Thạch mới không tự chủ

được nhăn chặt mày, “Mộ Thần, làm như vậy được không? Ta cảm thấy sự

tình Bách Quyết Luyện Thể không thể lộ ra.”

“Ta có đúng mực.” Mộ Thần cau mày, hắn cũng biết việc này không nên lộ ra, nhưng mà Lục Nghiêu đã tìm tới hắn rồi, có lộ hay không thì cũng giống nhau thôi.

Hiệu suất của Phú Nguyên Bảo phi thường cao, buổi sáng Mộ Thần vừa nhờ Phú Nguyên Bảo, buổi chiều Phú Nguyên Bảo đã đem tin tức truyền đạt lại.

Bách Quyết Luyện Thể là truyền pháp quyết của Kim gia, tổ tiên Kim gia đã từng xuất ra một vị cao thủ hoàng cấp, nghe nói vị cao thủ kia kỳ

thật phi thường cường hãn, luôn có thể vượt cấp khiêu chiến.

Từ sau khi cao thủ kia qua đời, Kim gia gia tộc liền bắt đầu đi xuống.

Toàn bộ Kim gia càng ngày càng nghèo, đến đời Kim gia này thì gia nghiệp đã suy bại, toàn tộc chỉ còn lại số người hơn một trăm.

Hơn một trăm người này tại mười mấy năm trước bị người trong một đêm giết hại không còn một mảnh.

Sau khi Kim gia diệt vong, Bách Quyết Luyện Thể liền không biết tung tích.

Đọc xong tư liệu mà Phú Nguyên Bảo cầm tới, Diệp Thạch bất đắc dĩ

phiên cái xem thường, “Bách Quyết Luyện Thể là pháp quyết gia truyền của Kim gia? Vậy mà tên Trang Du ngu ngốc kia lại còn nói, pháp quyết kia là bảo bối gia truyền của Lục gia.” Kim gia bị người giết hại, nói không chừng chính là do Lục gia làm.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt suy nghĩ nhìn Phú Nguyên Bảo hỏi: “Trước khi Kim gia bị diệt vong thì Bách Quyết Luyện Thể luôn luôn ở trong tay Kim gia?”

Phú Nguyên Bảo gật đầu, “Đúng vậy. Kim gia có được Bách Quyết Luyện Thể không dưới ba trăm năm.”

Mộ Thần không khỏi kỳ quái, nếu trong Bách Quyết Luyện Thể có bí mật gì thì chẳng lẽ người Kim gia không biết sao? Nếu dựa vào cái bí mật này thì Kim gia có thể một bước lên trời! Nhưng vì sao Kim gia lại rơi xuống nông nỗi cả nhà bị giết?

“Người Kim gia vì sao lại càng ngày càng nghèo?” Diệp Thạch không hiểu.

Phú Nguyên Bảo cau mày, “Căn cứ theo kết quả điều tra, bởi vì Kim gia toàn tộc đều thịnh hành luyện thể, mà luyện thể lại cần đại lượng nguyên thạch duy trì, nên tiền trong nhà bọn họ đều tốn ở trên luyện thể.”

Diệp Thạch thầm chấp nhận gật đầu, “Không sai, luyện thể rất phí tiền.”

Giai đoạn đầu của Bách Quyết Luyện Thể chỉ cần đại lượng máu yêu thú cấp thấp để luyện thể, đương nhiên này chỉ là bắt đầu mà thôi, sau đó phẩm chất của máu yêu thú cần có sẽ càng ngày càng cao, mà pháp quyết kia còn cần dị hỏa để đưa tạp chất ra ngoài thân thể, còn cần cao cấp linh dịch để điều trị thân thể, miễn cho thân thể tại dưới độ rèn luyện cao mà lưu lại bệnh ngầm.

Nếu không phải là Mộ Thần thật sự rất có bản lĩnh kiếm tiền thì bọn họ cũng đã sớm nghèo rách mồng tơi rồi, kỳ thật, liền tính Mộ Thần rất biết kiếm tiền, thì bọn họ cũng tốn hơn phân nửa tài lực tại trên luyện thể.

Diệp Thạch đảo mắt, tò mò hỏi: “Tại thời điểm Kim gia bị giết tới cửa thì thực lực của người mạnh nhất trong tộc tại cấp bậc nào?”

https://thuviensach.vn

“Lúc đó Kim gia có hai trưởng lão cấp bậc võ vương.” Phú Nguyên Bảo ngưng trọng nói.

“Oa!” Diệp Thạch há to miệng, nhìn qua Mộ Thần.

“Trưởng lão cấp võ vương?” Mộ Thần kinh ngạc nhăn mày.

Phú Nguyên Bảo gật đầu, “Đúng.” Thực lực của Kim gia kỳ thật cũng coi như cường đại, thật không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Kim gia có hai cường giả võ vương ở đó mà còn bị người ta giết hại không còn một mảnh, xem ra người động thủ rất có thể là cường giả cấp bậc võ hoàng.

Kim gia bị giết nhất định có ẩn tình gì, Lục Nghiêu quan tâm Bách Quyết Luyện Thể như vậy, phỏng chừng có chút quan hệ với Kim gia bị sát hại.

Vì một quyển Bách Quyết Luyện Thể mà cả nhà Kim gia bị giết, sự

tình tựa hồ có chút lớn.

… …

Một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, một vị đệ tử thở hổn hển xông vào.

Mộ Thần nhìn người tới, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, “Vị đồng học này có chuyện quan trọng gì sao?”

“Mộ Thần đồng học, có người tìm ngươi.”

“Ai?” Mộ Thần hỏi.

“Hắn nói là phụ thân của ngươi, hình như hắn bị thương.”

https://thuviensach.vn

Trong thời gian này kỳ thật đang nghiêm cấm ngoại nhân tới học viện, nhưng mà người tới không phải là người khác, mà là phụ thân của Mộ

Thần, Mộ Thần hiện giờ tại trong học viện thuận lợi đủ đường, nhân viên học viện cũng phải cho Mộ Thần vài phần mặt mũi.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch liếc mắt nhìn nhau một cái, Mộ Thần mãnh liệt đứng lên, “Ta đi nhìn xem!”

“Ta cũng đi!” Diệp Thạch vội nói.

Trên khuôn mặt mập mạp của Phú Nguyên Bảo hiện lên vài phần phức tạp, rất nhanh hoạt động cước bộ đi theo.

Mộ Viễn Phong được an bài tại một gian phòng đãi khách trong học viện, Mộ Thần cùng Diệp Thạch thu được tin tức liền nhanh chóng đuổi lại.

“Phụ thân, ngươi không sao chứ?”

Mộ Viễn Phong thấy Mộ Thần bình an, nhất thời thở ra một hơi, “Ta không sao, chỉ là Trần thúc của các ngươi trúng một chưởng của người kia, Trần thúc các ngươi là… cao thủ cấp bậc võ vương.”

Ánh mắt Mộ Viễn Phong cổ quái mà nhìn qua Trần Đạt sắc mặt tái nhợt, Trần Đạt vẫn luôn an an phận phận tại Mộ gia, có người tìm hắn phiền toái thì người này cũng cười ha hả, kết quả lần này địch nhân tìm tới cửa muốn bắt hắn, Trần Đạt cư nhiên lập tức liền bạo phát.

Nếu không phải là có người tới cửa đánh nhau, vậy hắn đời này nói không chừng sẽ luôn đem Trần Đạt thành một kẻ bất tài.

Mộ Thần nhìn Trần Đạt, trong mắt hiện lên vài phần kinh nghi, hắn vẫn luôn cảm thấy Trần Đạt rất quái lạ, người này quả nhiên không đơn giản.

https://thuviensach.vn

“Trần thúc, ngươi là võ vương? Làm sao tới bây giờ cũng chưa nghe ngươi nói?” Diệp Thạch khiếp sợ nói.

Trần Đạt nếu như là Võ vương, vậy thời điểm trước kia hắn ở Diệp gia vì sao cho tới bây giờ cũng không xuất đầu vì hắn?

“Ta trước kia bị thương nặng, thân bản lĩnh này chỉ còn có thể vận dụng hai lần, sau hai lần liền sẽ đi đời nhà ma.” Trần Đạt nhẹ hít một hơi giải thích.

Hắn chịu đại ân của Khúc Khôn nên đã vâng mệnh bảo hộ Khúc Tâm Dương, Diệp Thạch vẫn luôn bị ủy khuất, hắn làm sao lại không muốn động thủ chứ, chỉ là sắt tốt thì phải dùng tại trên lưỡi dao.

Nếu hắn vẫn luôn không động thủ thì ước chừng còn có thể sống thêm mười năm, nhưng mà lần này hắn ra tay, phỏng chừng chỉ còn lại năm năm.

“A!” Diệp Thạch nhìn Trần Đạt, nóng lòng nói: “Trần thúc, ngươi bị

thương? Có thể trị khỏi không?”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch, ôn hòa nói: “Chỉ cần không ra tay nữa thì sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng.”

Diệp Thạch có chút thất hồn lạc phách nhìn Trần Đạt, Trần Đạt nói như vậy, chẳng lẽ là trị không hết được?

“Trần thúc, ngươi nói đi, biện pháp nào có thể trị khỏi? Mộ Thần hiện tại có rất nhiều tiền, nhất định sẽ có biện pháp!” Diệp Thạch nói.

Trần Đạt lắc đầu, “Ta thật sự không sao.”

Mộ Thần hiện tại quả thật rất lợi hại, nhưng thương thế của hắn rất nghiêm trọng, lục cấp đan dược mới có hiệu quả, Mộ Thần mặc dù là ngút trời kỳ tài, nhưng mà còn rất trẻ tuổi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cắn chặt răng, hỏi Mộ Viễn Phong: “Phụ thân, ngươi có biết đối phương là ai không?”

Mộ Viễn Phong lắc đầu, “Không biết, nhưng mà đối phương tựa hồ

cũng không muốn giết ta, chỉ là muốn bắt ta, hơn nữa, thực lực của đối phương rất mạnh, người ra tay tựa hồ là võ vương.”

Trần Đạt híp mắt, cũng may đối phương bị hắn dọa lui, trên thực tế

thương thế của hắn rất nặng, không thể kéo dài.

Mộ Thần híp mắt, quá sơ suất rồi! Đã có người có thể vì Bách Quyết Luyện Thể mà ra tay diệt cả nhà Kim gia, hiện tại biết Bách Quyết Luyện Thể ở trên tay mình, sao lại không có động tác khác chứ.

“Phụ thân, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi ở lại học viện đi.” Mộ

Thần suy tư rồi nói.

Phú Nguyên Bảo nhíu mày, có chút chần chờ nói: “Mộ thiếu, điều này không hợp quy củ!”

“Ta biết, nhưng mà phụ thân có thể tranh thủ trở thành đạo sư trong học viện.”

Phú Nguyên Bảo gật đầu, đôi mắt sáng ngời, “Như thế thì có thể, Mộ

tiền bối đã là tứ cấp luyện dược sư, thực lực này muốn trở thành đạo sư học viện hẳn là dư dả.”

Mộ Thần cúi đầu, trong truyện, Lục Nghiêu vì Bách Quyết Luyện Thể

mà giết Mộ Thần, Mộ Viễn Phong vì báo thù thay Mộ Thần mà cũng bị thủ

hạ Lục Nghiêu xử lý.

Chiếu theo tình hình hiện giờ, xem ra người Lục gia hung tàn thành tánh, liền tính Mộ Viễn Phong không báo thù thay Mộ Thần thì Lục Nghiêu cũng sẽ tìm giết Mộ Viễn Phong.Lời ở dưới có thể bỏ qua https://thuviensach.vn

~~(╥﹏╥) Sao chương lại càng ngày càng dài là thế nàoooo?? Mấy chương đầu chỉ cỡ 1000 chữ, bây giờ tăng lên tới 2500 rồiiii (╯‵ □ ′)╯

︵┻━┻

Có phải đang thắc mắc vì sao chỉ có một chương thôi đúng không? Ha hả. Ngày lễ thì đi ra ngoài chơi đi nào các cô gái. Nếu không thích đi ra ngoài thì mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng đi nào

~~Happy Halloween (￣ε￣＠) Có ai còn mặt dày đi xin kẹo không??

(─‿‿─)

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

141. Chương 141: Bảo Khố Kim Gia

“Thất thủ? Các ngươi sao lại thất thủ?” Lục Nghiêu cau mày, tràn đầy âm độc nhìn người trước mặt.

“Bên người Mộ Viễn Phong có một cường giả võ vương, Ảnh Nhất, Ảnh Tam, Ảnh Tứ không địch lại nên bị đánh lui.” Hắc y nam tử áy náy nói.

“Bên người Mộ Viễn Phong sao lại có cường giả võ vương?” Huyền Phong đế quốc không thể so với Fred đế quốc, cường giả võ vương quý hiếm như lông phượng và sừng lân. Cư nhiên bên người Mộ Viễn Phong lại có một người, mà trước đó còn không có truyền ra một chút tiếng gió nào, chuyện này rất kỳ quái.

Hắc y nhân khẽ thở dài, “Đúng là một cường giả cấp bậc võ vương, hơn nữa thực lực xác thực không kém, bất quá, lúc sau lại truyền tới tin tức, hình như cường giả võ vương kia ra tay rất hạn chế.” Người nọ đột nhiên ra tay làm ba ảnh vệ đều trúng thương nặng, nhưng mà người nọ giống như

đang cố kỵ cái gì, không có thừa dịp thắng mà truy kích.

“Một võ vương tổng sẽ không đến mức trống rỗng toát ra đi? Nghĩ

biện pháp điều tra lai lịch người này!” Lục Nghiêu bình tĩnh nói.

“Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không thì xuống tay một lần nữa?”

https://thuviensach.vn

“Một kích không trúng, ngươi cho là đối phương sẽ còn lưu lại cơ hội cho ngươi sao?” Lục Nghiêu lạnh lùng nói.

Hắn đã thu được tin tức, Mộ Viễn Phong đã vào Thánh Tinh học viện, trở thành đạo sư lâm thời của Thánh Tinh học viện.

Mộ Thần đem Mộ Viễn Phong giao cho Hùng Uy chiếu cố, bọn họ đã không có khả năng ra tay với Mộ Viễn Phong.

Lục Nghiêu cắn răng, tên Mộ Thần này chẳng những không chịu giao dịch Bách Quyết Luyện Thể, còn tốn tuyệt bút nguyên thạch tìm người làm cho hắn xấu mặt.

Vốn Lục Nghiêu muốn bắt Mộ Viễn Phong lại để giáo huấn Mộ Thần một chút, thuận tiện nhìn xem Mộ Thần vị hiếu tử trong truyền thuyết này có phải là thật hiếu thuận như vậy hay không, nào biết bên người Mộ Viễn Phong cư nhiên ẩn núp một cao thủ, để cho Mộ Viễn Phong tránh được một kiếp.

… …

Hùng Uy đánh giá Mộ Thần cùng Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vài phần cổ quái.

Bên người Mộ Viễn Phong cư nhiên có một tùy tùng cấp bậc võ vương, người này cũng từng tôi tớ bên người Diệp Thạch.

Sự tình càng ngày càng có ý tứ, bộ dáng tiểu tử Diệp Thạch này tựa hồ

lai lịch bất phàm nha!

“Tiểu tử, ngươi để phụ thân ngươi ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn nên đưa phí dừng chân sao?” Ngón cái cùng ngón trỏ của Hùng Uy xoa xoa vào nhau, đôi mắt lòe lòe sáng lên, cực kỳ giống một con buôn tham lam, một chút phong phạm cao nhân cũng không có.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt đánh giá Hùng Uy, hỏi: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

Hùng Uy nhìn sắc mặt Mộ Thần bình tĩnh, cảm thấy Mộ Thần giống như đang nói “Ngươi muốn bao nhiêu, ngươi cứ việc mở miệng đi! Ta là thổ hào, ngươi mau tới cướp ta đi!”

Hùng Uy thanh thanh yết hầu, chậm rãi nói: “Nhìn tại phân thượng ngươi là đồ đệ của ta, ta cũng không muốn nhiều lắm, một ngày hai mươi vạn nguyên thạch, thế nào?” Hùng Uy cười tủm tỉm vươn ra hai ngón tay về phía hai người.

“Ngươi đang cướp bóc sao?” Diệp Thạch nổi trận lôi đình.

Hùng Uy khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói: “Tiểu Thạch Đầu, ngươi thật đúng là không hiểu giá thị trường, ta nếu như muốn cướp bóc, vậy ta muốn không phải là hai mươi vạn, mà là hai trăm vạn.”

Diệp Thạch đen mặt, khó chịu nhìn Hùng Uy.

“Thành giao!” Mộ Thần bình tĩnh nói, biểu tình Diệp Thạch tràn đầy thịt đau nhìn Mộ Thần.

Mộ Viễn Phong ở lại chỗ của Hùng Uy thì Hùng Uy liền sẽ có trách nhiệm chiếu khán Mộ Viễn Phong, hai mươi vạn một ngày lại có được một cường giả hoàng cấp làm bảo tiêu, không tính là mắc.

“Đồ đệ, phụ thân ngươi rốt cuộc đắc tội với ai vậy? Vì sao lai trêu chọc vào cường giả võ vương?” Hùng Uy khó hiểu hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần nghĩ nghĩ, dù sao người Lục gia đều đã biết, mình có che giấu hay không cũng như nhau, lúc này mới đem chuyện Bách Quyết Luyện Thể nói cho Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy nghe xong lời Mộ Thần nói thì cau mày.

Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nóng bỏng nhìn Hùng Uy,

“Tiền bối, nghe nói ngươi trước kia đã từng lưu lạc trong Fred đế quốc?”

“Tiểu Thạch Đầu, không ngờ ngươi cũng biết cái này?” Hùng Uy ngoài ý muốn nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, đắc ý dào dạt nói: “Ta còn biết, ngươi tại Fred đế

quốc nhìn lén một mỹ nữ tắm rửa, kết quả bị nữ nhân kia đuổi giết mấy vạn dặm, thật vất vả mới thoát khỏi mà về được đây.”

Hùng Uy mặt đỏ lên, phản bác: “Ai nhìn lén nàng tắm rửa, đây chẳng qua là trùng hợp!”

Lúc ấy hắn không cẩn thận gặp phải một đám Hắc sừng phong, đang hoảng không biết chọn đường nào nên đành phải nhảy vào trong nước tị

nạn, nào biết, tại nơi hoang dã như vậy cư nhiên còn có một nữ nhân ở

trong hồ tắm rửa, hắn không cẩn thận liền cùng nữ nhân kia tắm chung.

Nữ nhân kia cũng thật hung dữ, đuổi giết hắn so với Hắc sừng phong còn dã man hơn, đuổi theo hắn lên trời xuống đất mấy vạn dặm. Nhớ tới đoạn thời gian kia Hùng Uy đã cảm thấy bi ai, lúc ấy hắn ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, thể trọng ào ào rơi xuống.

“Sư phụ, ngươi có biết chuyện gì về Kim gia Fred đế quốc không?”

Mộ Thần hỏi.

“Lại nói, ta còn chính xác hiểu biết một ít.” Hùng Uy chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

Diệp Thạch kích động thúc dục: “Thật sao? Nói mau, nói mau!”

https://thuviensach.vn

Hùng Uy thanh thanh yết hầu, lại không nói lời nào, Diệp Thạch gấp gáp lấy ánh mắt trừng hắn.

Hùng Uy có thâm ý nhìn Mộ Thần, Mộ Thần nhíu mày, nói: “Sư phụ, ngươi muốn bao nhiêu? Nói một con số đi.”

“Giữa sư đồ chúng ta còn nói tiền cái gì, sẽ rất tổn thương tình cảm.”

Hùng Uy khẽ thở dài nói.

Diệp Thạch phiên cái xem thường, cổ quái nhìn Hùng Uy.

Hùng Uy nghiêm mặt nói: “Nếu ngươi thăm dò được Kim gia bảo khố, vậy đồ vật đạt được đưa ta ba thành.”

“Kim gia bảo khố? Đó là cái gì?” Diệp Thạch không hiểu.

“Giữ bí mật.” Hùng Uy nghiêm trang nói.

“Có thể, ba thành!” Mộ Thần nhìn chằm chằm Hùng Uy, đồng ý.

Hùng Uy cười cười, cho Mộ Thần một cái ánh mắt tán thưởng, “Có quyết đoán!Đồ đệ, ngươi nhất định sẽ rất có tiền đồ.”

Mộ Thần cười khổ nói: “Mượn cát ngôn của sư phụ ngài.”

“Sau khi lão tổ Kim gia chết, hình như đã để lại một cái bảo khố, người Kim gia luôn luôn đều tìm cái bảo khố kia, nhưng màhình như lại không có thu hoạch gì, đại khái là bởi vì Kim gia tốn đại lượng thời gian tinh lực tìm bảo khố nhưng lại không được gì, cho nên, Kim gia cuối cùng bị người diệt gia…”

“Sau đó?” Diệp Thạch vội vàng hỏi.

“Không còn.” Hùng Uy cười gượng nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đen mặt, “Không còn?Cứ như vậykhông còn?”

Hùng Uy nhún vai, “Đúng.”

“Bảo khố ở đâu?” Diệp Thạch hung dữ trừng Hùng Uy hỏi.

Hùng Uy lắc đầu, “Ta làm sao biết.”

“Không biết mà ngươi còn muốn ba thành? Ngươi nằm mơ đi!” Diệp Thạch tức giận mắng.

“Ít nhất ta còn biết có cái bảo khố, các ngươi biết sao?” Hùng Uy dùng lý lẽ cố gắng nói.

“Được rồi, Thạch Đầu, đừng náo loạn!” Mộ Thần quát bảo ngưng lại.

Diệp Thạch ủy khuất nhìn Mộ Thần.

“Sư phụ, phụ thân ta cùng Trần thúc liền nhờ ngài chiếu cố.” Mộ Thần cung kính nói.

Hùng Uy gật đầu, nghiêm túc nói: “Được, yên tâm đi, tại trên địa bàn của ta, liền tính Lục gia lão tổ kia tự mình đến thì cũng không thể chiếm được tiện nghi đâu.”

“Làm phiền sư phụ.” Mộ Thần cung kính nói.

… …

Diệp Thạch căm giận đứng phía sau Mộ Thần, Mộ Thần thấy Diệp Thạch đang nổi giận đùng đùng thì hỏi: “Sao vậy?”

“Lão nhân kia quá đáng rồi, một cái tin tức vô dụng như vậy lại muốn ba thành của chúng ta, lời nói của lão gia hỏa kia tương đương với cái gì cũng chưa nói.” Diệp Thạch bất mãn nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không cho là đúng nói: “Không quan hệ, dù sao, đến hiện tại mà nói, chúng ta ngay cả bảo tàng là cái gì cũng không biết, có thể tìm được hay không rồi lại nói, liền tính tìm được, nếu lão nhân kia không cùng đi với chúng ta, vậy bảo khố có cái gì thì đều là do chúng ta định đoạt, nếu hắn cùng đi với chúng ta, vậy thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, chia hắn ba thành thì cũng không coi là nhiều.”

Diệp Thạch mở to mắt, “Có đạolý nha!”

“Việc này không đơn giản như vậy.” Sắc mặt Mộ Thần nghiêm túc lên.

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần.

“Cái người giết hại cả nhà Kim gia kia cũng có thể biết được chuyện Kim gia có bảo tàng, nếu chúng ta thật sự tìm được bảo tàng, nói không chừng những người đó sẽ chặn ngang một cước, chúng ta không thể thiếu được hỗ trợ của Hùng Uy.” Mộ Thần nói.

Bách Quyết Luyện Thể này thật không phải là thứ tốt, cả nhà Kim gia bởi vì nó mà diệt, mà cái gia tộc kia cho dù nghèo túng thì vẫn còn có hai cường giả võ vương đấy.

Hắn bất quá chỉ là một võ linh mà thôi, đối phương tùy tay là có thể

bóp chết hắn, cũng may hiện giờ hắn ở Thánh Tinh học viện, đối phương hẳn là không dám xuống tay.

Diệp Thạch nhíu mày, Mộ Viễn Phong bị đánh lén hẳn là bởi vì Bách Quyết Luyện Thể, Bách Quyết Luyện Thể là thứ tốt, nhưng mà xác thực có chút phỏng tay.

“Bảo tàng dễ lấy như vậy thì Kim gia đã sớm lấy đi hết rồi, chỗ nào còn tới chúng ta, trong đó nhất định có duyên cớ gì đó.” Mộ Thần suy nghĩ

nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đảo mắt, nói: “Ta cảm thấy, chỉ có đem luyện thể luyện tới một trình độ nhất định mới có thể mở ra bảo khố.”

Mộ Thần hỏi Diệp Thạch, “Ngươi sao lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì Phú Nguyên Bảo nói người Kim gia si mê luyện thể nha. Nếu ta biết nhà mình có một cái bảo khố, vậy tâm tư của ta nhất định sẽ đặt trên bảo khố, mới sẽ không cần tốn nhiều khí lực như vậy đi luyện thể đâu, trừ

phi, chỉ có luyện thể tới một trình độ nhất định mới có thể tìm được bảo tàng.” Diệp Thạch nhún vai nói.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên một tia tinh quang, “Ngươi nói rất có đạo lý.”

Diệp Thạch thản nhiên cười “Chuyện bảo khố không phải là chuyện nhất thời, hẳn là sẽ chưa có tiến triển đâu.” Rồi lại lo lắng nói: “Mộ Thần, ta lo lắng cho Trần thúc.”

Mộ Thần nhíu mày, tuy rằng Trần Đạt có chút không muốn thấy hắn, nhưng mà dù gì đối phương cũng đã cứu Mộ Viễn Phong, Mộ Thần vẫn rất cảm kích Trần Đạt.

Nếu như Mộ Viễn Phong ở trong tay Lục Nghiêu, vậy hắn sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, tình cảnh sẽ rất bị động.

“Thân thể của Trần thúc hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngươi không cần quá mức lo lắng.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch cúi đầu, lo lắng nói: “Ta cảm giác, lần ra tay này có ảnh hưởng rất lớn đối với Trần thúc.”

Mộ Thần híp mắt, hắn cũng có loại cảm giác này, sinh cơ trên người Trần Đạt tựa hồ ảm đạm hơn lúc trước rất nhiều, người cũng hư nhược hơn rất nhiều, cũng may là vẫn là có thể cứu lại được.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi nói xem, thương thế của Trần thúc có thể trị hết không?” Diệp Thạch sầu lo hỏi.

“Ta nghĩ, hẳn là có phương pháp cứu trị Trần thúc, thậm chí bản thân hắn cũng biết có biện pháp để trị, chỉ là hắn cảm thấy năng lực của chúng ta còn chưa đủ nên mới không nói cho chúng ta biết.” Mộ Thần suy tư một chút rồi nói.

Diệp Thạch có chút suy sụp, “Chúng ta phải làm như thế nào đây?”

“Nhanh chóng nghĩ biện pháp đề cao thực lực, chỉ có thực lực mạnh mới có thể tiếp xúc với càng nhiều thứ.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch mở to mắt, hắn là võ sư thì có lẽ không có biện pháp giúp Trần Đạt, nhưng nếu hắn đã trở thành võ vương, thậm chí võ hoàng, thì liền nhất định có biện pháp, hắn nhất định phải nhanh chóng đề cao thực lực mới được!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

142. Chương 142: So ĐấU Trận Pháp

“Mộ Thần sư huynh, Hách Đồ viện trưởng đang tìm ngươi đấy!” Một đệ tử trong trận pháp viện nhìn thấy Mộ Thần, giống như là hồ ly thấy được gà mà tràn đầy kích động hướng lại đây.

“Hách Đồ tìm ngươi sao? Tên kia rất không có ánh mắt đấy.” Diệp Thạch ôm hai tay, vẻ mặt ghét bỏ.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hưng trí hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”

“Hai ngày trước ta có nói với hắn rằng trận pháp thuật của ta rất lợi hại, ta đã là tam cấp trận pháp sư, ta muốn tham gia trận đấu trận pháp để

làm vẻ vang cho học viện. Nhưng hắn lại kêu ta đừng hồ nháo rồi đem ta đuổi đi luôn, cái lão gia hỏa này có mắt không tròng, đường đường một thiên tài trận pháp đứng ở trước mặt hắn mà hắn cũng nhận không ra.” Diệp Thạch không cam lòng nói.

Mộ Thần mỉm cười, ánh mắt của Hách Đồ này đích thực không tốt lắm. Thiên phú về trận pháp của Diệp Thạch đến hắn đều phải cam bái hạ

phong.

“Chúng ta cùng đi đi.”

Diệp Thạch gật đầu, “Được.”

Hách Đồ vừa nghe thấy Mộ Thần tới thì lập tức hưng phấn đi ra đón.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần đồng học, ngươi rốt cục đến rồi, ai nha nha, nhìn ngươi càng ngày càng soái nha, ôi ôi, ngươi soái như vậy, khó trách trong mắt nữ

đệ tử và song nhi tại học viện trừ ngươi ra thì không có người khác, cứ như

vậy xuống thì trong mắt nam đệ tử cũng trừ ngươi ra không có người khác nha.”

Mộ Thần xấu hổ cười, “Đa tạ viện trưởng ngài khích lệ, ngài thật sự là khen quá mức rồi.”

Diệp Thạch từ phía sau Mộ Thần ló đầu ra, hung dữ trừng mắt nhìn Hách Đồ một cái, Hách Đồ vô tội cười cười với Diệp Thạch.

Hách Đồ ho nhẹ hai tiếng, dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Mộ thiếu, nghe nói phụ thân ngươi cư nhiên lại gặp được tập kích tại Hoàng đô, đám tặc nhân này thật sự rất có gan làm loạn, tại Hoàng đô mà còn làm việc như

thế! Viện trưởng đã cho người đi điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.”

“Làm phiền viện trưởng rồi.” Mộ Thần tuy rằng không biết Liên Thành Không có thể tra được cái gì không, nhưng mà vẫn thật tâm cảm tạ

một chút.

“Mộ Thần, trận pháp chính là so đấu về mê trận, đến lúc đó, ngươi phải cùng đối phương đồng thời vẽ ra một cái mê trận, hai viện sẽ phái hai đệ tử thực lực kém không nhiều lắm tiến vào trong mê trận của đối phương, nếu ngươi vẽ ra được mê trận có thể vây khốn học sinh của học viện đối phương trong thời gian tương đối dài, vậy ngươi liền thắng.” Hách Đồ giải thích luật đấu.

“Nghe thật thú vị, ta cũng muốn tham gia.” Ánh mắt Diệp Thạch lóe sáng lên.

Hách Đồ: “…”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói với Hách Đồ, “Hách viện trưởng, ngươi để cho Thạch Đầu tham gia đi, dù sao một người khác của trận pháp viện cũng là tới góp đủ số thôi, ai thua cũng như nhau thôi mà.”

Hách Đồ cười gượng, “Được rồi…”

Hách Đồ nhìn Mộ Thần, đều nói Mộ Thần cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thê nô, lời đồn quả nhiên không giả!

… …

Trận đấu của trận pháp viện đúng hạn tiến hành.

Lôi Thành đen mặt ngồi trên khán đài.

Ngày hôm qua luyện khí viện toàn quân bị diệt, đệ tử học viện tựa hồ

đã sớm biết bọn họ sẽ thua, người đến xem rất ít.

Trận đấu hôm nay của trận pháp viện còn chưa có bắt đầu mà trên khán đài đã tụ tập phần lớn đệ tử, hiển nhiên là tràn ngập tin tưởng đối với trận pháp viện.

“Hiệu trưởng có trả lời không?” Lôi Thành hỏi Phan Hưng Quốc đang đi tới.

Phan Hưng Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, “Hiệu trưởng hắn không đồng ý.”

Lôi Thành đề nghị hiệu trưởng đem Mộ Thần chuyển tới luyện khí viện, không cần nghĩ cũng biết, đề nghị vớ vẩn như vậy tất nhiên hiệu trưởng sẽ

không đồng ý.

“Không đồng ý? Sao lại không đồng ý? Mộ Thần cái gì cũng biết, nhưng mà lại không biết luyện khí, luyện khí sớm muộn gì sẽ kéo chân sau của Mộ Thần.” Lôi Thành nói.

https://thuviensach.vn

Phan Hưng Quốc bất đắc dĩ phiên cái xem thường, hiệu trưởng còn đang ngại Mộ Thần học rất nhiều, lo lắng hắn bị phân tán lực chú ý đấy, hy vọng hắn chỉ dốc lòng một môn, thật vất vả Mộ Thần mới không có hứng thú với luyện khí, viện trưởng làm sao có thể cho Mộ Thần đi học luyện khí?

“Mộ Thần đến!”

“Mộ Thần đến rồi!”

… …

Khi Mộ Thần xuất hiện thì đám đệ tử bắt đầu kinh hô, Mộ Thần giơ

tay lên hướng phía một đám đệ tử trên khán đài phất tay thăm hỏi, nhất thời tiếng hô càng thêm mãnh liệt.

“Mộ Thần tên tiểu bạch kiểm này thật đúng là được hoan nghênh!”

Lôi Thành nhìn Mộ Thần đang đứng trên đài.

Phan Hưng Quốc cười khổ, đây là đại sư tứ cấp luyện đan, phù chú mười bốn tuổi đấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Mộ Thần nhất định sẽ có thể siêu việt một đám đạo sư trong học viện, trở thành tông sư ngũ

cấp luyện đan, phù chú, người như vậy mà không được hoan nghênh thì không có đạo lý!

“Trận pháp viện trừ Mộ Thần thì đệ tử dự thi góp đủ số chính là ai?”

Lôi Thành lười biếng mà hỏi.

“Hình như là Diệp Thạch.” Phan Hưng Quốc trả lời.

Lông mày Lôi Thành dựng lên, “Diệp Thạch? Sao lại là Diệp Thạch?”

Phan Hưng Quốc nhún vai, “Nghe nói là do Mộ Thần đề nghị, Diệp Thạch cảm thấy thú vị nên Mộ Thần vì lấy lòng Diệp Thạch mà đề cử vào.”

https://thuviensach.vn

Lôi Thành phiên cái xem thường, “Hách Đồ tên ngu ngốc kia thật đúng là hồ nháo, Diệp Thạch này sẽ biết vẽ trận pháp sao? Coi chừng ngay cả trận pháp nhất cấp đều cũng vẽ không ra! Mặc dù là góp đủ số thì cũng phải có chút trình độ mới được chứ!”

… …

Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch đứng trên đài, sắc mặt buộc chặt.

“Kinh huynh, đồ đệ của ngươi sao lại chạy lên đài rồi? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tham gia trận đấu sao?” Hoa Xu không hiểu mà hỏi Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm cười cười, sâu không lường được nói: “Hoa huynh, ngươi chỉ cần xem thôi.”

Kinh Sí Diễm âm thầm ở trong lòng phiên cái xem thường, Diệp Thạch vì sao lại chạy lên đài? Hoa Xu hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây? Quỷ mới biết Diệp Thạch vì sao lại chạy lên đài.

“Kinh huynh, đồ đệ của ngươi chuẩn bị tham gia trận đấu trận pháp viện sao? Đồ đệ ngươi cư nhiên biết trận pháp?” Hoa Xu kinh ngạc hỏi.

Kinh Sí Diễm thản nhiên cười, vẫn duy trì tươi cười cao nhân như

trước, không nói một lời.

Trên khán đài, đệ tử hô to cổ vũ liên tiếp, trên cơ bản mọi người đều đang hoan hô vì Mộ Thần, Diệp Thạch bị người lựa chọn quên đi.

Diệp Thạch hưng phấn nhìn chung quanh, nhìn thấy Kinh Sí Diễm thì Diệp Thạch nhiệt tình lắc lắc tay về phía Kinh Sí Diễm.

“Kinh huynh, đồ đệ của ngươi đang chào hỏi ngươi đấy!” Hoa Xu bỡn cợt nói với Kinh Sí Diễm.

https://thuviensach.vn

Vẻ mặt tươi cười của Kinh Sí Diễm có chút cứng ngắc, “Tinh thần của đồ đệ của ta chính là luôn phấn chấn bồng bột như vậy, a, cái tên đồ đệ

Lam Nhược Phong của ngươi gần đây thế nào rồi?” Mắt thấy tên kia chuẩn bị phế đi rồi.

Hoa Xu nhíu mày, Lam Nhược Phong từ sau khi trận đấu thất bại tựa hồ đã bị đả kích thật lớn, cả người vẫn chưa gượng dậy nổi, Trang Du cũng giống như đã triệt để buông tha Lam Nhược Phong, ngay cả cái mặt cũng không lộ.

Kinh Sí Diễm nhìn qua Trang Du, Trang Du người này chưa bao giờ

sẽ khuyết thiếu người ngưỡng mộ hắn, không có Lam Nhược Phong, ngược lại người vây quanh bên cạnh Trang Du lại càng nhiều.

Lục Nghiêu của Minh Nguyệt học viện hình như cũng có ý với Trang Du. Thật đúng là một kẻ tai hoạ!

Trang Du ngồi ở trên khán đài g, thấy Diệp Thạch đang bên người Mộ

Thần thì nhíu mày, hỏi: “Diệp Thạch sao lại lên đài?”

“Nghe nói là đề nghị của Mộ Thần, trận pháp viện đã đem tuyển thủ

lên đài đổi thành Diệp Thạch.” Một đệ tử tin tức linh thông bên người Trang Du lập tức trả lời.

Trang Du nhăn mày, “Mộ Thần cũng quá hồ nháo rồi, đây là trận đấu chứ không phải là trò chơi, Diệp Thạch đã hồ nháo mà hắn cư nhiên còn giúp.”

“Đúng thế. Liền tính Mộ Thần có công thắng trận đấu, nhưng mà làm xằng làm bậy như thế cũng rất quá đáng.” Một đệ tử ghen tị với Mộ Thần lập tức phụ họa.

Hạ Thanh Nghiên nhìn Diệp Thạch trên đài, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần hứng thú, “Diệp Thạch lên đài?”

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Lệ nhún vai, “Nghe nói là do Mộ Thần tiến cử, Diệp Thạch nghe xong quá trình trận đấu thì cảm thấy thú vị nên muốn tham gia, Mộ

Thần liền tiến cử Diệp Thạch.”

Lão nhân trận pháp viện kia không thể không cho Mộ Thần mặt mũi nên đã đáp ứng.

“Mộ Thần này không sợ dư luận à!” Hạ Thanh Nghiên híp mắt hỏi.

Hạ Thanh Lệ phiên cái xem thường, “Hắn mới không quan tâm cái này.” Mộ Thần nhìn thì rất hoà thuận, trên thực tế lại là cái người âm ngoan độc lạt, không kiêng nể gì.

Đan viện và phù viện co người đắc tội hắn, bây giờ cho dù hai lão viện trưởng nói như thế nào thì hắn đều bỏ mặc, tên Chúc Húc kia nói vài câu ngu xuẩn, liền tươi cười ném phù oanh chết hắn.

… …

Trận đấu bắt đầu.

Bốn người dự thi đồng thời cầm lên bút vẽ trận, bắt đầu vẽ trận pháp.

Diệp Thạch hết sức chăm chú đặt bút, một đám trận văn bay nhanh ngưng lại thành trận pháp.

Hoa Xu nhìn Diệp Thạch, nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn, “Kinh huynh, đồ đệ này của ngươi biết vẽ trận pháp sao? Nhìn động tác thật đúng là hữu mô hữu dạng.”

Kinh Sí Diễm cười cười, đắc ý dào dạt nói: “Đồ đệ của ta mà, tất nhiên là hữu mô hữu dạng.”

Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, còn trong nghề lại xem cách thức, Diệp Thạch vừa ra tay thì sắc mặt Hách Đồ cùng Địch Hàn liền thay https://thuviensach.vn

đổi.

Diệp Thạch hoàn toàn đắm chìm trong trận văn, trong mắt nở rộ ra thanh quang.

“Linh văn nhãn! Trời ạ!” Hách Đồ sợ hãi kêu lên một tiếng, nhịn không được mà đứng lên.

Địch Hàn đứng lên theo, cảm xúc của hai người đều có vẻ rất kích động.

Hách Đồ trừng lớn mắt. Chết tiệt! Chết tiệt! Diệp Thạch này cư nhiên lại có được linh văn nhãn.

Người có được linh văn nhãn đều là trận pháp sư trời sinh, người như

thế có thể nhớ trận pháp rất nhanh và phục chế chúng, cũng có thể nhìn thấu sơ hở trong trận pháp.

Cái thứ linh văn nhãn này, có người là trời sinh ra có, có người là sau này tu luyện mới được, linh văn nhãn trời sinh có nhiều ưu việt hơn so với linh văn nhãn có được khi tu luyện, hai mắt này của Diệp Thạch vừa thấy chính là linh văn nhãn trời sinh.

Một thiên tài trận pháp sư xuất hiện tại trước mắt mình, mà mình cư

nhiên lại nhìn không ra.

Trước kia, trước kia Diệp Thạch tự tin nói hắn là trận pháp sư, mình hình như còn đem hắn đuổi đi. Trời ạ! Thật sự là sai lầm!

Chết tiệt, nếu không phải là do Mộ Thần tiến cử, vậy trận pháp viện bọn họ liền sẽ bỏ qua một cái tuyệt thế thiên tài như vậy.

Mặt Hách Đồ đỏ lên, Mộ Thần đã vào hang hổ của Hạ Thanh Nghiên cùng Hạ Thanh Lệ, phỏng chừng là lấy không ra được. Nhưng mà Diệp https://thuviensach.vn

Thạch này nhất định phải bắt vào trận pháp viện, nếu bắt không được, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ của trận pháp viện.

Địch Hàn nhìn Diệp Thạch, như có điều suy nghĩ.

Linh văn nhãn thứ này đều là tùy cơ xuất hiện, nói chung, nếu tổ tiên là người có được linh văn nhãn, vậy xác suất linh văn nhãn xuất hiện trong hậu đại sẽ cao một chút, tổ tiên của Diệp Thạch là người nào? Chẳng lẽ là từ trận pháp thế gia?

Dị trạng của Diệp Thạch không chỉ có người Thánh Tinh học viện phát hiện, mà người Minh Nguyệt học viện cũng đồng dạng phát hiện.

Sắc mặt trận pháp đạo sư của Minh Nguyệt học viện lập tức xanh.

Kinh Sí Diễm nhìn thoáng qua Hách Đồ, trong mắt xẹt qua vài phần suy nghĩ sâu xa. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thạch lên sân khấu chỉ do hồ nháo, nhưng mà nhìn sắc mặt của Hách Đồ cùng Địch Hàn thì hẳn là Diệp Thạch đúng là có tài năng thực sự. Đồ đệ của mình cư nhiên là một thiên tài trận pháp, thật sự là làm người ta bất ngờ.

Sắc mặt Lôi Thành càng thêm đen. Linh văn nhãn? Diệp Thạch cư

nhiên có được linh văn nhãn? Trận pháp viện tùy tiện chọn một người góp đủ số lượng lại chính là một thiên tài có được linh văn nhãn? Sao hắn lại không có vận khí tốt như vậy đâu?

Trận pháp trên tay Diệp Thạch tản ra một trận thanh quang, một cái trận văn xinh đẹp hiện lên một chút, lại ẩn nấp xuống.

Ánh sáng trong mắt Diệp Thạch chậm rãi tối lại.

“Tam cấp trận pháp! Đó là một cái mê trận tam cấp thượng phẩm!”

Hách Đồ siết chặt tay nói.

https://thuviensach.vn

Mê trận mà Diệp Thạch vẽ ra hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà thực hiển nhiên, trận pháp này so với những trận pháp trước kia hắn nhìn thấy đều phức tạp hơn nhiều, hẳn là một cái trận pháp rất lợi hại.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

143. Chương 143: Linh Văn NhãN

Hoa Xu nhìn Kinh Sí Diễm, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Kinh huynh, ngươi không phải là đã sớm biết đồ đệ của ngươi có được linh văn nhãn đi?”

Kinh Sí Diễm vuốt râu mép, giống như đã định liệu trước mà nói: “Đồ

đệ của ta sao? Ta tất nhiên…” Kinh Sí Diễm cho Hoa Xu một cái ánh mắt ngươi hiểu mà.

Kinh Sí Diễm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm gào thét.

Linh văn nhãn! Cái thứ hiếm có bậc này, vì cái gì lại xuất hiện trên người đồ đệ não tàn nhà mình?? Nghe nói, người có được linh văn nhãn thì chính thành đều có thể trở thành trận pháp tông sư, toàn thân Diệp Thạch có chỗ

nào có một chút bộ dáng tông sư hả?!

Hoa Xu hoài nghi nhìn Kinh Sí Diễm, “Kinh huynh, kỳ thật là ngươi cũng vừa mới biết đi?”

“Làm sao có thể? Diệp Thạch chính là đồ đệ của ta đấy!” Kinh Sí Diễm không cho là đúng nói.

Hoa Xu không để bụng mà cười, lấy tính tình của Kinh Sí Diễm, nếu hắn biết đồ đệ mình có được cái thứ thần kỳ như linh văn nhãn, thì đã sớm nhịn không được mà khoe khoang, làm sao có thể kìm nén cảm xúc như

vậy.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm có chút chột dạ quay mặt qua chỗ khác, Hoa Xu chết tiệt này thật đúng là sắc bé! Giác quan thứ sáu này không phải đều là nữ

nhân mới có sao? Cái tên Hoa Xu này nhất định đời trước là một nữ nhân.

“Hình như Diệp Thạch thật sự đã vẽ ra trận pháp.” Một nam tử bên người Trang Du nói.

Trang Du nhíu mày không hiểu, “Linh văn nhãn là cái gì vậy?”

Hai lão nhân trận pháp viện nhìn thấy Diệp Thạch có được linh văn nhãn, cư nhiên ngay cả Mộ Thần đều bỏ qua, thứ này rất tốt sao?

“Người có được linh văn nhãn thì trời sinh am hiểu trận pháp, truyền thuyết kể rằngbọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thấu sơ hở của trận pháp.”

Mộ Dung Diễm giải thích.

Trang Du nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, “Loại linh mắt này rất ít người có được đi?”

Mộ Dung Diễm gật gật đầu, “Đúng! Huyền Phong đế quốc một ngàn hai trăm năm trước tựa hồ có được một người có được linh văn nhãn, sau đó người nọ lại ly khai Huyền Phong đế quốc, trước khi hắn rời đi thì đã là ngũ cấp trận pháp tông sư.”

Trang Du khó hiểu nhìn ánh mắt Diệp Thạch còn phiếm thanh quang, linh văn nhãn quý trọng như vậy, nhưng sao lại xuất hiện tại trên người Diệp Thạch?

“Nói chung là, nếu gia tộc có rất nhiều trận pháp đại sư, trận pháp tông sư, vậy tỷ lệ hậu đại xuất hiện linh văn nhãn sẽ cao hơn một ít.” Một đệ tử

bổ sung.

Trang Du tràn đầy kiêng kị nhìn Diệp Thạch, trong lòng vừa sợ vừa giận.

https://thuviensach.vn

Trang Du cảm thấy Diệp Thạch chính là khắc tinh của hắn, Diệp Thạch sống tốt, thì hắn sẽ không sống tốt, cố tình Diệp Thạch này lại sống càng ngày càng tốt.

Trang Du vứt bỏ Lam Nhược Phong lựa chọn Lục Nghiêu, tất nhiên là bởi vì Lam Nhược Phong lừa gạt hắn, về phương diện khác cũng là do không phục nam nhân của Diệp Thạch mạnh hơn nam nhân của mình.

Trang Du nguyên bản tưởng rằng Lục Nghiêu đã có thể mạnh hơn Mộ

Thần một chút, nào biết biểu hiện của Mộ Thần lại cho hắn một bàn tay rắn chắc. Đan thuật, phù thuật đều là tứ cấp thuật sư! Mộ Thần ưu tú như thế, nhưng vì cái gì lại chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thạch?

Trang Du cắn chặt răng, hắn có điểm nào không bằng Diệp Thạch?!

Mộ Thần vì sao lại luôn làm như không thấy hắn?

Lâu Nhược Y nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên kinh ngạc, “Ta còn tưởng rằng Diệp Thạch là tới quấy rối, không nghĩ tới Diệp Thạch là thực sự có tài năng.”

Mễ Tuyết nháy mắt hồi thần, sợ hãi than, “Người này cư nhiên có được linh văn nhãn, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo.” Vẻ

mặt Diệp Thạch này ngốc như vậy cư nhiên lại có một đôi mắt tông sư.

“Nghe nói, linh văn nhãn rất quý hiếm, nhưng hậu đại trận pháp gia tộc sẽ có thể có được linh văn nhãn, thứ linh văn nhãn này bình thường đều ẩn nấp, chỉ tới khi tiếp xúc với trận pháp thì mới có thể hiện ra. Diệp Dung, ngươi cùng Diệp Thạch là huynh muội, ngươi sẽ không phải là cũng có linh văn nhãn đi?” Bách Nhạc suy nghĩ hỏi.

Diệp Dung xấu hổ cười, “Ta không biết nữa!”

Diệp Thạch tuy rằng trên danh nghĩa với nàng là huynh muội, trên thực tế phụ thân của Diệp Thạch căn bản không phải là Diệp Tầm, hai https://thuviensach.vn

người một chút quan hệ đều không có.

Trận pháp thế gia sao? Nghe nói mẫu phụ Diệp Thạch là người bình thường, chẳng lẽ là tên phụ thân kia của hắn? Mệnh của tên Diệp Thạch này thật tốt!

… …

Mộ Thần rốt cục kết thúc vẽ trận pháp, trận pháp tản ra một trận quang mang rực rỡ.

Hách Đồ sau khi bị Diệp Thạch hung hăng chấn kinh một phen, lần thứ hai lại bị chấn trụ tiếp. Tứ cấp trận pháp! Mộ Thần là tứ cấp trận pháp sư!

Khi trận pháp của Mộ Thần hoàn thành, toàn trường lần thứ hai vang lên một trận hoan hô kịch liệt.

Đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật đồng thời đều đạt tới tứ cấp, đây quả thực là kỳ tích!

Đại khái là bởi vì Mộ Thần rất nghịch thiên, cho nên, tuy biết Mộ

Thần là tứ cấp trận pháp sư, mọi người tuy rằng kích động, nhưng cũng không tính là quá mức.

Sắc mặt các trận pháp sư của Minh Nguyệt học viện vặn vẹo một chút, đạo sư Minh Nguyệt học viện vốn tưởng rằng trận này của trận pháp viện, thắng hai trận có chút khó khăn, nhưng thắng một trận thì vẫn là nắm chắc.

Nào biết, trận tỷ thí này chẳng những toát ra Diệp Thạch thiên tài có được linh văn nhãn, còn toát ra quái thai Mộ Thần tứ cấp trận pháp sư.

Đang xem cuộc chiến, sắc mặt Hạ Thanh Nghiên một mảnh tối đen.

https://thuviensach.vn

Sau khi đấu đan thì Hạ Thanh Nghiên đã hỏi qua minh văn thuật của Mộ Thần đạt tới mấy cấp, Mộ Thần lúc ấy nói là tam cấp. Thật giận nàng lúc ấy chỉ hỏi trình độ minh văn thuật của Mộ Thần mà không có thuận tiện hỏi một chút trình độ phù chú cùng trận pháp của Mộ Thần.

Mộ Thần người này, đan thuật, phù thuật thậm chí trận pháp thuật đều đạt tới tứ cấp, nhưng cố tình minh văn thuật lại mới chỉ là tam cấp, người này rốt cuộc đang làm cái gì?!

Hắn chính là người minh văn viện đấy! Người này có biết tự giác một chút rằng hắn là đệ tử minh văn viện hay không!

Hạ Thanh Lệ nhìn Mộ Thần, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận khôn kể.

Truyền thừa minh văn viện không được đầy đủ? Vậy truyền thừa trận pháp viện rất đầy đủ sao??

Mộ Thần làm sao lại dám đem trận pháp tăng lên tới tứ cấp, mà minh văn lại đạp bước tại chỗ ở tam cấp!

Lục Nghiêu nhìn Mộ Thần, trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kị thật sâu.

Nếu Mộ Thần chỉ là đơn thuần tứ cấp đan sư, hoặc chỉ là đơn thuần tứ

cấp phù sư, hoặc chỉ là đơn thuần tứ cấp trận pháp sư, vậy Lục Nghiêu cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng Mộ Thần cố tình lại đều là tứ cấp đan sư, phù sư và trận pháp sư, Lục Nghiêu không thể không thừa nhận, Mộ Thần chính là của kình địch của hắn.

Tràng đấu luyện khí, Thánh Tinh toàn quân bị diệt, tràng đấu trận pháp, Minh Nguyệt toàn cục thua, hai viện bất phân thắng bại lần thứ hai.

https://thuviensach.vn

Trần Đạt ngồi trên khán đài nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp.

Mẫu phụ của Diệp Thạch đã từng nói qua, phụ thân của Diệp Thạch là một thiên tài trận pháp sư, người nọ kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc lại quá mức bạc tình.

Lục Nghiêu nhìn thoáng qua Trần Đạt, Trần Đạt bây giờ ở lại học viện với thân phận là trợ thủ của Mộ Viễn Phong, người khác không biết thân phận Trần Đạt, nhưng Lục Nghiêu lại rất rõ ràng, Trần Đạt chính là cường giả võ vương lúc trước đánh trọng thương ba cao thủ võ linh của Lục gia hắn.

Diệp Thạch thấy Trần Đạt, đầy hưng phấn mà lắc lắc tay với Trần Đạt, Trần Đạt thản nhiên cười cười với Diệp Thạch.

Diệp Dung nhìn thấy Trần Đạt ngồi trên khán đài thì đôi mắt rụt lại, Thánh Tinh học viện là thánh địa trong cảm nhận của Diệp Dung, Diệp Dung vẫn luôn lấy chuyện có thể đi vào Thánh Tinh học viện mà vinh quang, nhưng nhìn thấy Trần Đạt – hạ nhân trước kia ở Diệp gia, cư nhiên cũng công khai xuất hiện trong Thánh Tinh học viện, Diệp Dung không khỏi có chút khó chịu.

… …

“Tiểu sư đệ, không ngờ ngươi lại có được linh văn nhãn.” Tân Như Ca hưng phấn nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch cười đắc ý, “Rất lợi hại đi?”

Tân Như Ca gật đầu, “Rất lợi hại!”

Diệp Thạch nhếch nhếch miệng, đắc ý dào dạt nói: “Ta cũng thấy rất lợi hại nha!”

https://thuviensach.vn

Trần Đạt nói, tổ tiên của mẫu phụ không có người nghiên cứu trận pháp, nhưng trận pháp thuật của vị phụ thân kia hình như không tồi, linh văn nhãn này của mình hẳn là truyền từ vị lão cha tiện nghi kia của mình, Diệp Thạch thầm nghĩ: Tên lão cha bạc tình kia tựa hồ cũng không phải là cái gì cũng tồi.

Tân Như Ca đánh giá Diệp Thạch, thầm nghĩ: Tên Diệp Thạch này đã là bát cấp tư chất, lại có được loại linh mắt bẩm sinh này, điều kiện tốt tới mức làm người khác đố kỵ!

“Tiểu sư đệ, ngươi lần này chính là nổi tiếng lớn rồi!” Tân Như Ca nói.

Sau khi tràng đấu trận văn chấm dứt, tên Hách Đồ kia liền chạy đến xin cho Diệp Thạch chuyển tới trận pháp viện, kết quả bị Kinh Sí Diễm không lưu tình chút nào đuổi ra ngoài.

Cái tên Hách Đồ ngu ngốc này cư nhiên đào tường trên đầu Kinh Sí Diễm, thật sự là không biết sống chết.

“Ta chưa lợi hại bằng Mộ Thần đâu.” Diệp Thạch cúi đầu nói.

Liền tính có được linh văn nhãn thì tiến độ trận pháp của hắn vẫn sau Mộ Thần một bước.

Tân Như Ca bĩu môi, Mộ Thần rất lợi hại, bất quá người này lợi hại làm tất cả mọi người đều có chút chết lặng.

Diệp Thạch là khuôn mặt mới tại trên học thuật, hấp dẫn không ít ánh mắt.

“Thạch Đầu, minh văn thuật của Mộ Thần nhà ngươi sẽ không phải là cũng đạt tới tứ cấp đi?” Tân Như Ca hồi hộp hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tiếc nuối lắc đầu, “Không có, Mộ Thần nói là minh văn thuật luôn có một tầng vách ngăn chắn lại, mà cao cấp minh công văn trong minh văn viện lại quá ít, trong nhất thời minh văn thuật của hắn sẽ không đột phá, nếu gặp gỡ Lục Nghiêu, hắn sợ là phải thua.”

Tân Như Ca cười cười, “Không vội, không vội, từ từ sẽ được.”

Tân Như Ca âm thầm nghĩ: Không đột phá mới tốt! Mộ Thần này đã đủ quái thai, nếu như minh văn thuật cũng đột phá tứ cấp, thì hắn đúng là cầm thú không hơn không kém! Người này cầm thú như vậy, những người khác làm thế nào sống đây!

“Thật đáng tiếc, minh văn thuật của Mộ Thần không đột phá, thủy chung vẫn lùn hơn Lục Nghiêu một đầu.” Diệp Thạch buồn bực nói.

Tân Như Ca phiên cái xem thường, “Tiểu sư đệ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Mộ Thần nhà ngươi là tứ cấp đan thuật, phù thuật và trận pháp sư đấy! Lục Nghiêu bất quá chỉ là một tứ cấp minh văn thuật, một phần của vị kia nhà ngươi đều có thể giây sát Lục Nghiêu, ai dám nói Mộ Thần kém hơn Lục Nghiêu?”

Diệp Thạch thầm chấp nhận gật đầu, “Sư tỷ, ngươi nói đúng! Lục Nghiêu không bằng Mộ Thần, còn già hơn Mộ Thần nhiều như vậy.”

Tân Như Ca: “…” Lục Nghiêu già hơn Mộ Thần rất nhiều? Không đến mức như vậy đi?

… …

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, nếu để Mộ Thần tránh đi Lục Nghiêu thì đây là gián tiếp thừa nhận Mộ Thần không bằng Lục Nghiêu đó!” Hạ Thanh Lệ nhíu mày nói.

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên bất đắc dĩ thở dài, “Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Ta đã hỏi, tên nhóc Mộ Thần này ba môn học thuật khác đều đạt tới tứ cấp, chỉ có minh văn là tam cấp, nếu hắn đối đầu với Lục Nghiêu thì sẽ thua nhiều thắng ít.”

“Mộ Thần này thật đúng là gây thất vọng!” Hạ Thanh Lệ rầu rĩ nói.

Hạ Thanh Nghiên gật đầu, “Còn không phải sao? Cái thằng nhóc này thật là..”

“Hạ viện trưởng, ngươi nếu như cảm thấy Mộ Thần gây thất vọng, có thể đem hắn giao cho luyện khí viện chúng ta nha! Nếu Mộ Thần vào luyện khí viện, ta nhất định sẽ thay hai vị viện trưởng hảo hảo thao luyện hắn, ta sẽ hảo hảo giúp các ngươi thả ra ác khí!” Lôi Thành siết chặt tay, thề son thề sắt nói.

Hạ Thanh Nghiên phiên cái xem thường, tức giận nói: “Lôi Thành, Mộ Thần là chuyện nội bộ của chúng ta, nội bộ chúng ta tự giải quyết là được, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí!”

Hạ Thanh Nghiên nghiến răng, từ sau khi thu Mộ Thần vào, thì hai lão nhân đan viện, phù viện ba ngày hai ngày lại đây phiền nàng, lão nhân trận pháp viện kia khi rảnh rỗi thì cũng lại đây chỉ chỉ trỏ trỏ, thật vất vả ba lão già kia mới yên tĩnh đi một chút, tên Lôi Thành này cư nhiên lại nhảy nhót ra.

Nếu nói Lộ Hàn, Tống Thừa và Hách Đồ lại đây đào vách tường thì nàng còn có thể lý giải, nhưng Lôi Thành lại đây chặn ngang là chuyện quỷ

gì đây?! Mộ Thần hắn căn bản không biết luyện khí được chưa?

Nàng lao tâm lao lực vì bảo trụ xú tiểu tử Mộ Thần này trở thành đệ tử

minh văn viện, kết quả người này tại ba môn học thuật khác đều tăng lên tới tứ cấp, nhưng minh văn vẫn chỉ là tam cấp.

https://thuviensach.vn

Ba lão già ba viện này bây giờ còn chưa đi ra nhảy nhót, hơn phân nửa là cho rằng minh văn thuật của Mộ Thần cũng đạt tới tứ cấp, nếu đám gia hỏa này biết minh văn thuật của Mộ Thần mới chỉ là tam cấp, chỉ sợ lại chạy tới làm phiền tiếp.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

144. Chương 144: PhầN Thưởng

Minh Nguyệt học viện.

“A Nghiêu, tràng tỷ thí tiếp theo ngươi không thể thua!” Không Sát nghiêm túc nói với Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu nếu như thua, vậy liền triệt để chứng minh Minh Nguyệt học viện không bằng Thánh Tinh học viện.

Lục Nghiêu gật đầu nghiêm túc, “Sư phụ, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngài và học viện mất mặt.”

“Lục Nghiêu sư huynh, nhất định phải chiến thắng tên Mộ Thần kia để

xả giận cho chúng ta!” Một đệ tử giơ giơ lên nắm tay nói với Lục Nghiêu.

Không Sát nhíu mày, nhẹ hít một hơi, nói: “Minh văn thuật của Mộ

Thần còn chưa tới tứ cấp, Hạ Thanh Nghiên cho Mộ Thần tránh đi Lục Nghiêu.”

Khi biết được đối thủ của Lục Nghiêu không phải là Mộ Thần, Không Sát kỳ thật đã âm thầm thở ra một hơi, Không Sát vẫn luôn ôm mười hai vạn phần tin tưởng với Lục Nghiêu, nhưng mà Mộ Thần này rất quái lạ, làm hắn cũng nhịn không được mà theo bản năng hoài nghi đồ đệ mình.

“Thật đáng tiếc! Nếu Lục Nghiêu sư huynh có thể thắng được Mộ

Thần, vậy những người trong Thánh Tinh phỏng chừng sẽ không dám lớn https://thuviensach.vn

tiếng như vậy nữa.”

“Đúng thế, coi như bọn họ thức thời.”

“Cho dù Mộ Thần lợi hại thì sao? Gặp được Lục Nghiêu sư huynh thì cũng phải thua thôi.”

… …

“Đủ! Trận đấu có thành tích như vậy mà các ngươi còn có mặt mũi nói?” Nghe đệ tử ngươi một lời ta một câu, sắc mặt Không Sát khó coi quát lên.

Năm trận đấu lúc trước đã đánh ngang nhau, một trận cuối cùng phỏng chừng cũng là thế hoà.

Tại trong mắt Không Sát, Thánh Tinh học viện chính là rác rưởi học viện mà thôi, kết quả học viện bọn họ cư nhiên đánh ngang tay với rác rưởi học viện này! Nếu như để học viện đế quốc khác biết được kết quả như thế, học viện bọn hắn phỏng chừng sẽ bị cười đến rụng răng.

Nghe được lời Không Sát nói, trên mặt một đám đệ tử đều hiện lên vài phần ngượng ngùng.

Đồng Dao Dao cúi đầu cười khổ một chút, trước khi tới đây, nàng cho rằng Mộ Thần chỉ có hư danh, cho rằng Minh Nguyệt học viện nói không chừng có thể toàn thắng, kết quả, hai viện đánh nhau cư nhiên nháo đến kết quả này! Thế giới rất lớn, nơi chốn đều tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường thiên hạ anh hùng được!

Không Sát cau mày, nhẹ hít một hơi, “Thánh Tinh học viện lần này, thật đúng là có rất nhiều nhân tài.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thì không cần nói, còn nhỏ tuổi mà nhiều môn học thuật lại đạt tới cấp đại sư, biểu hiện của Diệp Thạch cũng rất xuất sắc, hắn cư nhiên có được linh văn nhãn trong truyền thuyết.

Mộ Thần học rất tạp, tuy rằng hiện tại biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà không biết sau này có thể đi đến một bước kia không. Diệp Thạch lại không giống vậy, Diệp Thạch có được linh văn nhãn, người có được loại linh mắt này thì tám chín phần mười đều có thể trở thành trận pháp tông sư, cộng thêm Diệp Thạch lại là bát cấp tư chất, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng!

Cuối cùng một trận minh văn, Lục Nghiêu dễ dàng thắng được nhị cấp minh văn sư của Thánh Tinh học viện.

Có thành tích lúc trước của Mộ Thần, Lục Nghiêu biểu diễn tứ cấp minh văn thuật cũng không gây ra bao nhiêu oanh động.

Mộ Thần có chút may mắn thắng được tam cấp minh văn sư của Minh Nguyệt học viện, so với ba trận đấu phía trước thì biểu hiện của Mộ Thần trong trận đấu minh văn xác thực hơi kém.

… …

Ở biệt viện của Diệp Thạch.

“Học viện thật keo kiệt! Ta thắng hai trận đấu, thay học viện lấy lại bốn danh ngạch, kết quả hiệu trưởng lại đưa cho ta một kiện y phục rách rưới!”

“Y phục này thật kỳ dị, thoạt nhìn như là cho nữ nhân mặc vậy, nghe nói hiệu trưởng là hoàng cấp cao thủ, hoàng cấp cao thủ đều keo kiệt như

vậy sao?” Diệp Thạch khó chịu cầm một kiện tơ bào đỏ như máu, rầu rĩ

nói.

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca tức giận, “Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là không biết xem hàng! Đây là bảo y ngũ cấp Huyết tàm ti, Huyết tàm ti mười năm mới phun ra một đoàn tơ, cái bảo y này cũng không biết là tích lũy bao nhiêu năm huyết tàm ti mới dệt thành.”

“Khi ngươi mặc vào bảo y này, cho dù là trúng một kích của cường giả võ vương thì cũng có thể không chết, thứ này rất được hiệu trưởng thích, nếu không phải là bí cảnh sắp mở ra thì lão viện trưởng kia mới sẽ

không lấy ra đâu…”

Tân Như Ca ghen tị liếc nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, suy nghĩ hỏi: “Thật? Thứ này tốt như vậy sao? Nhìn đoán không ra nha!”

“Y phục này Sư Tử Ngọc cũng nhìn trúng, vốn là hắn chuẩn bị xin cho Trang Du, nhưng mà lại bị sư phụ ngươi đoạt trước.” Tân Như Ca siết chặt tay, mi phi sắc vũ nói.

“Sư Tử Ngọc cũng nhìn trúng? Hắn xin cho Trang Du?” Diệp Thạch trừng lớn mắt, sau đó lập tức đẩy ngã ở tại quần áo thượng, say mê nói: “Ui ui, đích thật là thứ tốt!”

Tân Như Ca phiên cái xem thường, tất nhiên là thứ tốt.

Vốn là hiệu trưởng có khuynh hướng đem bảo y Huyết tàm tơ cho Sư

Tử Ngọc, bất quá, Kinh Sí Diễm dựa vào lý lẽ cố gắng tỏ vẻ Diệp Thạch đã thắng hai trận, công lao lớn hơn rất nhiều so với Trang Du, trận pháp viện viện trưởng lại vì Diệp Thạch ca công tụng đức một phen, hiệu trưởng cân nhắc một phen mới đem bảo y Huyết tàm tơ cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch đắc ý híp mắt, thầm nghĩ: Tiểu yêu tinh Trang Du này rất kén chọn, thứ mà hắn động tâm nhất định là thứ tốt, nghĩ tới trong vô hình https://thuviensach.vn

mình đã thắng Trang Du một trận, tâm tình Diệp Thạch nhất thời sáng sủa lên.

Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch, “Tiểu sư đệ, ngươi tựa hồ rất kiêng kị

Trang Du?!”

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Ta vẫnluôn cảm thấy mệnh trung đã định trước người nọ là địch nhân của ta, hơn nữa hắn sẽ đoạt nam nhân với ta...”

“Hắn đoạt không lại ngươi!” Tân Như Ca không cho là đúng mà cười nói.

Có người nói, muốn nhìn một người nam nhân trong lòng có ai, thì phương pháp đơn giản nhất chính là nhìn hắn bỏ được tốn nguyên thạch tại trên người ai, Mộ Thần này keo kiệt với những người khác, nhưng vung tiền như rác vì Diệp Thạch lại không phải lần một lần hai.

Diệp Thạch gật đầu, hắn cũng thấy là Trang Du đoạt không lại hắn, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn luôn cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Trang Du. Hắn sẽ cùng Trang Du đoạt nam nhân, sẽ bị chúng bạn xa lánh, hai bàn tay trắng, cuối cùng đi đời nhà ma.

Tuy rằng Diệp Thạch cảm thấy ý nghĩ đó quả thực buồn cười, nhưng mà, cái loại cảm giác này vẫn luôn quấn quanh hắn.

Nếu Trang Du chết thì tốt rồi! Diệp Thạch nhịn không được mà suy nghĩ như vậy.

“Đúng rồi, Mộ Thần thắng được tớinăm trận, hiệu trưởng cho hắn cái gì?” Tân Như Ca hỏi.

Mộ Thần hiện tại đang rất hồng*, vài sư muội của nàng vừa nhắc tới Mộ Thần liền hưng phấn cả người phát run.

https://thuviensach.vn

*rất ‘hot’

Tân Như Ca mắng các nàng hai câu, những nha đầu chết tiệt kia còn cùng nàng nói cái gì mà nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, có muốn thử

trâu già ăn cỏ non một chút hay không.

Diệp Thạch ghét bỏ bĩu môi, bất mãn nói: “Hiệu trưởng chấp thuận cho Mộ Thần tiến vào Tàng thư các ám lâu đọc sách hai ngày, còn lại cái gì cũng chưa cho.”

Tàng thư các chia làm minh lâu cùng ám lâu, sách trong minh lâu cơ

bản đều là hàng thông thường, nhưng mà sách trong ám lâu lại là gốc rễ của Thánh Tinh học viện, bên trong mỗi một quyển sách đều thập phần trân quý, Mộ Thần người này lại xem qua là nhớ, thời gian hai ngày đủ cho hắn xem không ít sách.

“Viện trưởng rất hào phóng!” Tân Như Ca nhịn không được mà nói.

“Cũng không phải là tặng sách mà chỉ là cho nhìn xem thôi, lão già này là muốn tay không bắt bạch lang.” Diệp Thạch không cho là đúng nói.

Tân Như Ca thấy bộ dáng của Diệp Thạch thì bất đắc dĩ lắc đầu, tên Diệp Thạch này không biết nhìn hàng, bất quá, nếu đổi Diệp Thạch thành người tiến vào Tàng thư lâu ám lâu, lúc đó lấy đầu óc ngốc nghếch của Diệp Thạch, có cho hắn hai ngày thì hắn cũng gặm không xong nửa quyển sách.

… …

“Ngươi lấy hộ giáp Vân tàm ti này mặc đi.” Sư Tử Ngọc đem hộ giáp đưa cho Trang Du.

Sắc mặt Trang Du đổi đổi, Sư Tử Ngọc trước đó nói với hắn rằng hiệu trưởng có một kiện bảo y ngũ cấp Huyết tàm ti trân quý, hết sức lợi hại, https://thuviensach.vn

mặc vào nó rồi thì cho dù đối mặt với cường giả võ vương thì cũng có sức chạy trốn.

Sư Tử Ngọc đã nói là sẽ nghĩ biện pháp lấy nó từ hiệu trưởng, kết quả

hiện tại có được lại là hộ giáp tứ cấp Vân tàm ti, tuy rằng hộ giáp này cũng không tồi, nhưng mà so với bảo y Huyết tàm ti thì kém xa lắc, rõ ràng trước đó sư phụ đã nói là hiệu trưởng tựa hồ đã có dấu hiệu nhả ra.

“Đáng tiếc, hiệu trưởng đã để cho Kinh Sí Diễm mang bảo y Huyết tàm ti đi rồi, có kiện bảo y kia, ngươi nếu như trong bí cảnh gặp được cao giai yêu thú thì cũng có thể nhiều thêm vài phần phần thắng.” Sư Tử Ngọc tiếc nuối nói.

Trang Du nhăn mày nhìn Sư Tử Ngọc, “Sư phụ, ngươi nói là bảo y Huyết tàm ti bị Kinh Sí Diễm mang đi rồi?”

Sư Tử Ngọc gật đầu.

Trang Du cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm ghen tị, Kinh Sí Diễm lấy đi bảo y Huyết tàm ti nhất định là để đưa cho Diệp Thạch! Diệp Thạch vì sao phải như vậy, vì sao cái gì cũng đều phải tranh giàng với mình? Mộ Thần bị hắn đoạt đi không tính, còn muốn đoạt đi kiện bảo y kia! Hiệu trưởng vốn không có ý muốn lấy kiện bảo y kia ra, sư phụ

mình khuyên can mãi hiệu trưởng mới nhẹ nhàng thả nó ra, kết quả lại bị

Kinh Sí Diễm lấy mất.

Kinh Sí Diễm thật sự là quá phận! Cùng một cái đức hạnh với Diệp Thạch!

“A Du, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút đi, bí cảnh qua năm ngày nữa liền sẽ mở.” Sư Tử Ngọc nói.

Trang Du gật đầu, “Vâng.”

https://thuviensach.vn

“Không ít người tại bên trong bí cảnh tìm được thiên tài địa bảo, một bước lên trời! Nếu vận khí của ngươi tốt thì có thể sẽ đuổi kịp Diệp Thạch, vượt qua Diệp Thạch cũng đều có khả năng.” Sư Tử Ngọc nói.

Trong mắt Trang Du hiện lên chiến ý, thầm nghĩ: Mình đã phía sau Diệp Thạch rất nhiều rồi, hành trình bí cảnh lần này, mình tuyệt đối sẽ

không thể lại bị Diệp Thạch vứt ở phía sau!

“A Du, Lam Nhược Phong cũng sẽ tham gia bí cảnh lần này.” Sư Tử

Ngọc nói.

Sắc mặt Trang Du hơi đổi, nói: “Ta biết rồi.”

Nghĩ tới Lam Nhược Phong, Trang Du nhịn không được nhẹ hít một hơi, Lam Nhược Phong rất không biết tiến thủ, rõ ràng khởi bước của hắn tốt hơn nhiều Mộ Thần, nhưng Mộ Thần hiện tại đều đã là tứ cấp luyện dược sư rồi, mà Lam Nhược Phong ngay cả luyện chế tam cấp đan dược đều gập gập ghềnh ghềnh, chênh lệch giữa thất cấp tư chất cùng bát cấp tư

chất quả nhiên là rất lớn.

… …

“Sư phụ.” Một hắc y thiếu niên lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên trong gian phòng của Không Sát.

Không Sát ôn hòa nhìn thiếu niên nọ, trong mắt xẹt qua vài phần vui mừng, thiếu niên trước mặt Không Sát này diện mạo xấu xí, ánh mắt nội liễm, một thân tu vi lại đạt đến trình độ bát tinh võ linh.

“Tung nhi, lần này nhiệm vụ thiết yếu của ngươi khi tiến vào bí cảnh, chính là xử lý Mộ Thần cùng Diệp Thạch, biết chưa?” Không Sát lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy hận ý.

https://thuviensach.vn

Thiếu niên thản nhiên nhướng mày, lười biếng nói: “Mộ Thần cùng Diệp Thạch? Sư phụ chỉ muốn ta giết hai tên này thôi sao? Nghe nói, bát cấp tư chất trong Thánh Tinh học viện còn có một người tên là Trang Du mà?!”

Không Sát không đồng ý, dặn dò: “Người kia, không thể giết, phải lưu lại.”

“À.” Thiếu niên thản nhiên lên tiếng.

“Ngươi còn chưa có nhìn thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi, ta đem bức họa ra cho ngươi.”

Thiếu niên không cho là đúng mà nhếch môi, trong mắt hiện lên vài phần điên cuồng, “Không cần! Sư phụ, ta sẽ đem toàn bộ người của Thánh Tinh học viện giết hết, Mộ Thần cùng Diệp Thạch khẳng định cũng ở trong đó, không phải sao?”

Không Sát nhìn trong mắt thiếu niên hiện lên huyết sắc, có chút bất đắc dĩ, lúc hắn còn trẻ cũng có chút thích chém chém giết giết, nhưng mà so với người đồ đệ này thì còn kém một chút.

“Trang Du không thể giết!” Không Sát lặp lại.

Thiếu niên không để bụng mà cười, trong ánh mắt che dấu không được sự kiêu ngạo của hắn, “Đồ đệ biết rồi, tuyệt sắc mỹ nhân có được thiên âm thân thể, ta cũng rất luyến tiếc giết, không biết thiên âm thân thể

có thần kỳ giống như trong truyền thuyết không, thật muốn nếm thử xem!”

Thiếu niên tà khí liếm liếm môi.

Không Sát nhìn bộ dáng này của thiếu niên, bất đắc dĩ nói: “Cái này phải xem bản lĩnh của ngươi.”

https://thuviensach.vn

“À, sư phụ, ta nghe nói trong trận đấu của hai viện, học viện chúng ta thua thực thảm.” Thiếu niên cười như không cười mà nói.

Sắc mặt Không Sát đen xuống.

Thiếu niên không để bụng nói: “Sư phụ, ngươi yên tâm đi, không phải chỉ là người Thánh Tinh học viện đi vào nhiều hơn một chút sao? Bọn họ đi vào càng nhiều ngườithìchết càng nhiều, kỳ thật cũng không bị sao.”

Không Sát nhìn thiếu niên, khẽ thở dài nói: “Ngươi cẩn thận một chút, coi chừng lật thuyền trong mương.”

Thiếu niên không để bụng mà cười, thực lực tuyển thủ cực mạnh của Thánh Tinh học viện bất quá cũng chỉ là Mộ Thần mới vào cảnh giới võ linh mà thôi, mà người này căn bản không phải là đối thủ của hắn.

… …

Lam Nhược Phong ngồi ở trong phòng, ánh mắt có chút tan rã.

Lam Đạt thấy Lam Nhược Phong uể oải không phấn chấn, trên mặt hiện lên vài phần không kiên nhẫn.

“Ngươi thương cảm đủ chưa, hãy thức tỉnh đi =))))). Gia tộc tốn nhiều tài nguyên như vậy trên người của ngươi, cũng không phải là để bồi dưỡng ra một cái phế vật cam chịu.” Lam Đạt âm trầm nói.

Lam Nhược Phong ngẩng đầu cười khổ.

Thời gian dài như vậy mà Trang Du cũng đều lười đến liếc hắn một cái, nhìn bộ dáng hẳn là đã triệt để buông tha hắn rồi.

Trang Du không đến còn chưa tính, nữ nhân lúc trước cả ngày vây quanh bên cạnh hắn nói thích hắn cũng đều không thấy.

https://thuviensach.vn

Trong mắt đệ tử học viện hiện tại chỉ có một vị anh hùng tên là Mộ

Thần đi.

Thật lòng mà nói, biểu hiện của Mộ Thần quả thật rất xuất sắc, đại sư

tứ cấp đan thuật, phù chú và trận pháp thuật, bản thân lại là võ linh, Lam Nhược Phong âm thầm tự giễu mà nghĩ, nếu như mình là một nữ tử thì cũng sẽ lựa chọn Mộ Thần.

Rõ ràng lúc mới gặp, Mộ Thần bất quá chỉ là một tên ăn chơi trác táng mà hắn căn bản sẽ không để vào mắt, nhưng hiện tại hắn đã bị Mộ Thần vứt ở đằng sau rất xa.

Hắn không phải là không muốn đuổi theo, nhưng mà, chênh lệch quá lớn rồi, càng đuổi càng phát hiện rằng đó là chuyện không thể thành công, càng đuổi càng cảm thấy tuyệt vọng.

Lam Đạt nhìn Lam Nhược Phong, nhẹ hít một hơi, “Ta đã tranh thủ

cho ngươi tư cách tiến vào bí cảnh lần này, nếu số mệnh của ngươi đủ tốt thì sẽ có thể ở bên trong bí cảnh tìm kiếm được cơ duyên của ngươi, chuyện vượt qua Mộ Thần cũng không phải là không có khả năng.”

Lam Nhược Phong ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ánh lửa, “Ta đi!”

Lam Đạt nhìn Lam Nhược Phong, nói: “Hảo hảo chuẩn bị một chút đi.”

Trong bí cảnh mặc dù nhiều cơ duyên, nhưng mà đồng dạng cũng nhiều nguy hiểm, thực lực Lam Nhược Phong tại trong đám người tiến vào bí cảnh chỉ có thể xem như là tồn tại gần cuối.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

145. Chương 145: Tin Tức CủA Phú Nguyên Bảo

“Mộ thiếu.” Phú Nguyên Bảo thí điên thí điên chạy vào biệt viện của Mộ Thần.

Đôi mắt Mộ Thần thâm thúy nhìn Phú Nguyên Bảo phong trần mệt mỏi, “Nguyên Bảo, ngươi tìm ta có việc?”

“Trên tay ta có một tin tức, không biết Mộ thiếu có hứng thú không?”

Phú Nguyên Bảo chạy tới trước người Mộ Thần thì đứng lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Mộ Thần.

Tuy sắc mặt Phú Nguyên Bảo bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt lại có vài phần phấn khởi, hiển nhiên là rất có lòng tin với tin tức này.

Mộ Thần cười cười, mười ngón giao nhau, chậm rãi nói: “Có hứng thú hay không thì phải xem tin tức trên tay ngươi có giá trị hay không.”

Phú Nguyên Bảo nghiêm túc nói: “Tin tức này chỉ là một cái suy đoán của trưởng bối Phú gia chúng ta, nhưng mà nếu suy đoán này trở thành sự

thật, vậy tin tức này liền sẽ liên quan đến sinh tử của Mộ thiếu ngài và Diệp Thạch đồng học.”

“Ngươi muốn bao nhiêu?” Đôi mắt Mộ Thần lạnh lùng nhìn Phú Nguyên Bảo, hỏi.

“Năm trăm vạn.” Phú Nguyên Bảo vươn ra năm ngón tay ngắn ngủn.

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo nhíu mày âm thầm nghĩ: Nếu tin tức này là thật, vậy tin tức trên tay hắn hẳn là tuyệt đối xa xa không chỉ giá trị năm trăm vạn, nhưng mà tai mắt của Phú gia tại bên Minh Nguyệt học viện kia không bằng ở Thánh Tinh này, cho nên hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần.

“Ngươi nói đi, ta mua!” Mộ Thần thản nhiên nói với Phú Nguyên Bảo.

Phú Nguyên Bảo gật đầu, “Minh Nguyệt học viện có một đệ tử tên là Ân Tung, thực lựchắn cao cường, làm người lãnh khốc, làm việc cũng rất phóng túng.”

“Năm nay người này hẳn là mười chín tuổi, ba năm trước Ân Tung đã thăng cấp võ linh rồixung đột cùng một đệ tử võ linh trong Minh Nguyệt học viện, Ân Tung không cẩn thận ngộ sát vị đệ tử kia, sau lưng đệ tử kia có một đại gia tộc, lúc ấy đại gia tộc kia đã tạo áp lực cho Không Sát, nghe nói Không Sát lúc ấy đã trọng phạt Ân Tung, ngăn chặn miệng đại gia tộc kia lại.”

“Thời điểm Không Sát trẻ tuổi làm việc cũng không kiêng nể gì, nên Ân Tung cực kỳ được Không Sát yêu thích, cho nêntrưởng bối Phú gia chúng ta suy đoán, Ân Tung lúc ấy không có bị Không Sát trọng phạt, có khả năng lần đó chỉ là ngụy trang, ba năm này Ân Tung vẫnluôn mai danh ẩn tích, nếu hắn vẫn luôn được Không Sát bí mật bồi dưỡng, vậy thực lực của hắn hẳn là đãcao đến mức nghe rợn cả người rồi.” Phú Nguyên Bảo nghiêm túc nói.

Ân Tung mười sáu tuổi đã là võ linh, đã qua ba năm, nếu hơi bảo thủ

thì phỏng chừng người này hẳn đã là tứ tinh võ linh, nhưng nếu không bảo thủ mà nói, người nọ có khả năng đã là bát tinh thậm chí cửu tinh võ linh, nếu như Không Sát đưa người này vào bí cảnh, vậy đó có khác gì đưa một con sói vào trong một đám cừu đâu.

https://thuviensach.vn

“Nguyên Bảo, đa tạ ngươi!Tin tức này của ngươi không chỉ giá trị

năm trăm vạn thôi đâu.” Mộ Thần cảm tạ.

Phú Nguyên Bảo thản nhiên cười, “Có thể giúp đượcMộ thiếu ngài là được.”

Mộ Thần lấy ra một bình đan dược vứt cho Phú Nguyên Bảo, “Hiện tại trong tay ta không có đủ nguyên thạch cho ngươi, trong này là baviênPhá Linh Đan, hẳn là có giá trị năm trăm vạn nguyên thạch đấy.”

Phú Nguyên Bảo thật cẩn thận tiếp được bình, lấy nhãn lực của hắn thì liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ba viên đan dược trên tay đều là thượng phẩm, ba viên thượng phẩm Phá Linh Đan, bán ra cũng được khoảng bảy tám trăm vạn, Mộ Thần thật sự là quá rộng rãi.

“Đa tạ Mộ thiếu.” Phú Nguyên Bảo vội vàng cúi đầu nói.

Đều nói là luyện dược sư rất giàu, luyện dược sư quả nhiên rất là giàu!

Thượng phẩm Phá Linh Đan mà vừa ra tay đã là ba viên, người cùng người chênh lệch chính là lớn như vậy đấy.

… …

Sắc mặt Mộ Thần âm trầm đi vào biệt viện của Diệp Thạch.

“Mộ Thần, ngươi làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Mộ Thần không tốt, Diệp Thạch vội đứng dậy đi tới bên người Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu chào Tân Như Ca, rồi đưa một bình đan dược cho Diệp Thạch, “Đâylà một viên Phá Linh Đan, cách ngày bí cảnh mở ra còn có thời gian ba ngày, ngươi tìm thời gian rồi đem đan dược phục dụng đi, phải nhanh chóng đem thực lực đề cao đến cấp bậc võ linh!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vươn tay lấy bình đan dược, mở nắp bình ra rồi đem đan dược đổ ra, “Mộ Thần, phẩm chất viênPhá Linh Đan này không tồi nha!”

Diệp Thạch trước kia có bồi Mộ Thần đi mua một viên Phá Linh Đan phẩm chất thượng phẩm, viên đan dược kia tốn của hai người mấy trăm vạn, Diệp Thạch cảm thấy phẩm chất của viên đan dược trên tay này tựa hồ

tốt hơn nhiều so với viên thượng phẩm đan dược trước kia.

Tân Như Ca nhìn viên đan dược đang tay lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Diệp Thạch, khóe mắt run rẩy một chút, phẩm chất viên đan dược này đâu chỉ là không tồi!

Cư nhiên là cực phẩm đan dược! Cực phẩm đan dược chính là thứ tốt có tiền cũng mua không được đó! Cũng không biết là Mộ Thần làm sao có thể đắc thủ được.

“Thạch Đầu, ngươi thu hồi đan dược đi, coi chừng mất đó.” Tân Như

Ca khô khan nói, bị mất thì coi chừng khóc cũng không có chỗ khóc đó!

“À được rồi.” Diệp Thạch gật đầu, cất đan dược vào.

Tân Như Ca do dự hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, lấy tư chất của Diệp Thạch thì qua hơn nửa tháng nữa hẳn là sẽ có thể nước chảy thành sông mà thăng cấp rồi. Quá mức ỷ lại vào đan dược thì sẽ kkhông tốt đối với Diệp Thạch.” Huống chi, một viên đan dược này cũng đã là mấy trăm vạn đâu!

Tuy rằng Mộ Thần không đau lòng nguyên thạch, nhưng mà cũng không nên lãng phí như vậy.

“Không được! Không còn kịp nữa rồi! Thạch Đầu nhất định phải thăng cấp võ linh trước khi tiến vào bí cảnh!” Mộ Thần kiên trì nói.

Tân Như Ca nhíu mày không hiểu “Vì sao phải vội vã như vậy?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần hít sâu một hơi, “Ta thu được tin tức, trong đám người Minh Nguyệt học viện tiến vào bí cảnh, khả năng sẽ có che dấu cường giả, thực lực của hắn rất có thể đã vượt qua tứ tinh võ linh.”

Tân Như Ca nhíu mày không tin, “Không thể nào!” Có cao thủ như

thế thì Minh Nguyệt học viện hẳn là đã sớm cho hắn lên đài rồi!

“Có thể là lão quỷ Không Sát kia cố ý.” Mộ Thần nói.

“Có tin tức như thế vậy thì nên nói cho hiệu trưởng đi!” Tân Như Ca nói.

Mộ Thần không cho là đúng, “Nói cho hiệu trưởng cũng không hữu dụng.”

Tiến vào bí cảnh là thế cục phải làm, hiệu trưởng không có khả năng vì một cái suy đoán của hắn mà buông tha chuyện tiến vào bí cảnh. Cái gọi là thiên tài cũng giống như là cỏ dại sinh sôi không thôi vậy, bọn họ một người chết thì vẫn sẽ có người tiếp theo toát ra.

Mộ Thần không để bụng nói: “Quả thật chỉ là một cái suy đoán, nhưng không thể không phòng, Thạch Đầu vẫn đều luôn dùng máu yêu thú ngâm mình, rất ít dùng đan dược, ngẫu nhiên dùng một viên không có vấn đề, huống chi phẩm chất của viên đan dược kia là cực phẩm.” Có tạp chất rất ít.

Tân Như Ca gật đầu, sắc mặt hơi nhăn nhó nói: “Diệp Thạch chỉ dùng một viên cực phẩm đan dược thì hẳn là sẽ không sao.”

“Lão nhân Không Sát kia âm hiểm giả dối, lần này Minh Nguyệt học viện đối đầu với Thánh Tinh học viện chúng ta lại bị thua thảm như vậy, khó nói lão gia hỏa kia sẽ không thẹn quá thành giận mà ra cái chiêu số

nham hiểm nào đó, quả thật không thể không phòng.” Kinh Sí Diễm từ

ngoài cửa đi tới nói.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?” Diệp Thạch hỏi.

“Tới gặp ngươi. Thứ này cho ngươi.” Kinh Sí Diễm nói.

“Là cái gì?” Diệp Thạch đoạt lấy cái bình trong tay Kinh Sí Diễm, mở

nắp bình ra, nhắm một con mắt nhìn thẳng vào bên trong cái bình.

“Hình như bên trong này chỉ có một giọt nước?! Sao lại lấy cái bình lớn như vậy để đựng? Đây không phải là lãng phí sao?” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ nói: “Tổ tông của ta ơi! Ngươi cẩn thận một chút đi! Đây cũng không phải là nước, đây là Sinh linh nhũ, có thể phạt tủy tẩy kinh, cải thiện tư chất, tinh lọc đan độc, đây chính là vật báu vô giá đấy, chỉ cần lấy ra một giọt này thì cường giả võ vương cũng đều đoạt phá đầu.”

Diệp Thạch tràn đầy hồ nghi nhìn Kinh Sí Diễm, đảo mắt nhìn qua Mộ

Thần.

Mộ Thần gật đầu với Diệp Thạch, trịnh trọng mở miệng nói: “Đúng là thứ tốt.”

Kinh Sí Diễm âm thầm phiên cái xem thường, cái tên Diệp Thạch bất hiếu này, hắn đã nói là thứ tốt mà người này còn không tin, cần phải có Mộ

Thần xác nhận mới chịu tin tưởng.

Diệp Thạch gật đầu, ngoài ý muốn nhìn Kinh Sí Diễm, “Sư phụ, ngươi cũng có chút của cải đi?”

Kinh Sí Diễm phiên cái xem thường, chẳng lẽ tại trong mắt đồ đệ nhà mình thì mình chính là một kẻ nghèo nàn sao? Rõ ràng là tên Hùng Uy kia mới là tên quỷ nghèo không hơn không kém!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tiến tới trước mặt Mộ Thần, đem linh nhũ nhét vào trong tay Mộ Thần, “Cho ngươi này.”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Ngươi giữ đi.”

Diệp Thạch lắc đầu, “Ta không cần!”

Không ngờ lại còn ăn cây táo, rào cây sung trước mặt sư phụ như hắn!

Diệp Thạch kiên trì nhét linh nhũ vào trong tay Mộ Thần.

“Mộ Thần, nếu Diệp Thạch đã nói là cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi.”

Kinh Sí Diễm chắp tay sau lưng, tức giận nói.

Mộ Thần liếc mắt nhìn Kinh Sí Diễm một cái, vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái.

“Nghe nói trong bí cảnh có không ít Sinh linh nhũ này, ngươi nhớ

mang một bình về cho ta.” Kinh Sí Diễm khụ khụ hai tiếng, nghiêm trang nói.

Mộ Thần phiên cái xem thường, hắn nói mà, lão gia hỏa Kinh Sí Diễm này sao lại đột nhiên hào phóng đâu, nguyên lai là tới đây chờ hắn.

Một giọt đổi một chai, Kinh Sí Diễm đánh chủ ý thật tốt!

“Sư phụ, ngươi thật khôn khéo.” Diệp Thạch bất mãn nói.

Kinh Sí Diễm hừ lạnh một tiếng, “Muốn tu luyện cho có thành tựu thì phải khôn khéo, học một chút đi!”

Diệp Thạch: “…”

Diệp Thạch nhìn Kinh Sí Diễm, nhịn không được mà đảo mắt trắng.

… …

https://thuviensach.vn

“Hiệu trưởng, bên Minh Nguyệt học viện tựa hồ còn có một đệ tử

chưa có ra tay, nhưng mà nhìn thực lực thì hẳn là đã đạt tới cấp bậc võ linh.” Kinh Sí Diễm lo lắng nói với Liên Thành Không.

Liên Thành Không chắp tay sau lưng, gật đầu, không để bụng nói: “Ta biết.”

“Viện trưởng, ngươi biết?” Kinh Sí Diễm nhăn mày.

Liên Thành Không hít một hơi, nói: “Nếu không trải qua mưa gió thì nhân vật thiên tài cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính mà thôi, chỉ có để cho bọn họ đi ra ngoài kiến thức thế giới huyết tinh, thì bọn họ mới có thể

trưởng thành lên được.”

Kinh Sí Diễm nhíu mày, “Nhưng mà, cái này đối với bọn họ mà nói, có phải quá tàn khốc hay không? Mộ Thần người như vậy lại chết tại trong bí cảnh, đó cũng quá đáng tiếc.”

“Nếu Mộ Thần chết tại trong bí cảnh, vậy chỉ có thể nói rằng số mệnh của Mộ Thần không tốt. Ngươi yên tâm, Mộ Thần không giống người đoản mệnh.” Liên Thành Không bình tĩnh nói.

Kinh Sí Diễm nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Liên Thành Không, hơi bất an cắn chặt răng, “Viện trưởng…”

Liên Thành Không nhìn Kinh Sí Diễm, “Ngươi yên tâm, khi bị truyền vào trong bí cảnh thì mọi người đều sẽ bị phân tán đến địa phương bất đồng, bí cảnh không nhỏ, cho dù là Minh Nguyệt học viện thật sự có vương bài tiến vào bí cảnh, chỉ cần gặp không được người nọ thì sẽ không có việc gì.”

Kinh Sí Diễm cúi đầu, “Chỉ là…”

https://thuviensach.vn

Liên Thành Không đưa tay bảo Kinh Sí Diễm ngưng lại lời đang muốn nói, thoải mái vỗ vỗ tay, một đôi nam nữ diện mạo tương tự đi ra,

“Viện trưởng, đây là…”

“Hai người bọn họ đều là bát cấp tư chất, là một đôi huynh muội, hai người bọn họ đều có thực lực tứ tinh võ linh, khi hai người cùng liên thủ thì sẽ có năng lực liều mạng với cao thủ cấp bậc lục tinh võ linh, ngươi nên biết, không chỉ Minh Nguyệt học viện có đòn sát thủ, học viện chúng ta cũng có!” Liên Thành Không đắc ý nói.

Thế nhân chỉ cho rằng Thánh Tinh học viện có ba người có bát cấp tư

chất, kỳ thật là có năm người, chế độ trúng tuyển của Thánh Tinh học viện trừ bỏ công khai chiêu sinh thì còn có một loại chế độ tiến cử, nếu như là thiếu niên có tư chất thật sự tốt thì có thể thông qua tiến cử mà tới, một đôi huynh muội này bởi vì tư chất xuất chúng mà khi tuổi còn nhỏ đã được Liên Thành Không coi trọng, bí mật bồi dưỡng.

Kinh Sí Diễm kinh ngạc nhìn hai đệ tử trước mặt, nhẹ hít một hơi,

“Thì ra viện trưởng đã sớm có chuẩn bị, ta quá lo lắng rồi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

146. Chương 146: Hùng Uy Xảo Trá

Mỏ đá.

Hùng Uy phun ra một ngụm rượu, thiếu chút nữa phun lên trên mặt Diệp Thạch, “Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lấy phòng thân pháp khí của ta?!”

Diệp Thạch lui về phía sau hai bước, thấy y phục trên người mình không có bị Hùng Uy phun lên mới yên lòng, “Đúng vậy! Ngươi chắc chắn phải có cái gì thiên tài địa bảo! Bùa bảo vật gì đó cũng có thể lấy ra, ta sẽ

không chê!”

Hùng Uy tươi cười nói: “Không có! Cái gì cũng không có!”

Hùng Uy đánh giá Diệp Thạch từ trên xuống dưới, cư nhiên cũng dám đến đòi đồ trên đầu lão nhân ta, tiểu tử Diệp Thạch này lá gan rất lớn!

Diệp Thạch bất mãn nhìn chằm chằm Hùng Uy, “Không có? Sao lại không có? Ngươi chính là võ hoàng đấy!”

Hùng Uy xoa xoa cái mũi, thâm trầm nói: “Thạch Đầu à! Võ hoàng thì cũng có phân chia sống tốt cùng sống không tốt. Sống tốt thì tỷ như hiệu trưởng, tiền nhiều tới mức không đếm nổi. Còn sống không tốt thì tỷ như

ta, nghèo tới mức không có cơm ăn. Tuy rằng đều là võ hoàng, nhưng mà chênh lệch cũng rất lớn.”

https://thuviensach.vn

“Hiệu trưởng người ta gầy như vậy, còn ‘tiền nhiều tới mức không đếm nổi’? Ngươi béo như vậy, lại ‘nghèo tới mức không có cơm ăn’?

Ngươi không cảm thấy mình rất vô lý à?!” Diệp Thạch ghét bỏ hỏi Hùng Uy.

Hùng Uy: “…” Thân hình người ta gầy hay béo thì có quan hệ gì?

“Có cái gì mà vô lý? Ta nghèo, đó là bởi vì ta lưỡng tụ thanh phong, giữ mình trong sạch!” Hùng Uy nâng bụng, dùng lời lẽ chính nghĩa nói ra.

“Nói bậy! Sư phụ ta nói ngươi cứ hai ba ngày lại lấy danh nghĩa của Mộ Thần nơi nơi tống tiền!” Diệp Thạch tức giận.

Hùng Uy: “…” Tên khốn Kinh Sí Diễm kia thật là..! Loại chuyện này, hắn trong lòng tự biết thì được rồi, nói cho Diệp Thạch làm gì?

“Tiền bối, Mộ Thần hắn chuẩn bị đi tới địa phương nguy hiểm như

vậy, ngươi không phải nên tỏ vẻ một chút sao?” Diệp Thạch giả bộ tội nghiệp nói.

“Bí cảnh có cái gì mà nguy hiểm? Người tiến vào bí cảnh sẽ có thể đi ra một phần ba, ngươi yên tâm đi, ngươi và Mộ Thần khẳng định tại trong một phần ba kia.” Hùng Uy thề son thề sắt nói.

Diệp Thạch cắn chặt răng, một phần ba? Một phần ba còn chưa nguy hiểm sao? “Hùng tiền bối à, lần này không giống nha! Minh Nguyệt học viện có một cường giả cửu tinh võ linh xen lẫn vào đấy.”

Diệp Thạch cũng không biết thực lực của tên võ giả kia đến tột cùng là cái gì, đơn giản nói thành cửu tinh võ linh.

Hùng Uy bị sặc một cái, lập tức ha ha nở nụ cười, “Cửu tinh võ linh?

Ha ha, Thạch Đầu, ngươi sao lại không nói luôn là có một cường giả võ vương xen lẫn vào?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày, suy nghĩ nói: “Võ vương cũng không phải là không thể.”

Hùng Uy tức giận trừng Diệp Thạch, “Ngươi cũng thật biết tưởng tượng.”

Diệp Thạch không cho là đúng, “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Tiền bối à, Mộ Thần chính là đồ đệ của ngươi đó! Ngươi nhẫn tâm như vậy sao?”

“Thạch Đầu, ngươi có biết ta vì sao lại muốn thu đồ đệ không?” Hùng Uy chắp tay sau lưng, ý vị sâu sa hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc đầu, “Không biết.”

Hùng Uy cười cười, “Để cho ta nói cho ngươi biết đi, ta sở dĩ muốn thu đồ đệ, chính là muốn ăn không của đồ đệ, uống không của đồ đệ. Đồ đệ

dùng để làm gì, đồ đệ thì phải dùng để lừa gạt! Bằng không thì muốn thu đồ đệ để làm gì đây? Thạch Đầu, ngươi nói đúng không?”

“Ngươi quá đáng! Ta muốn kêu Mộ Thần phản sư!” Diệp Thạch bất mãn nói.

Hùng Uy phiên cái xem thường, tính tình của tiểu tử này còn rất lớn nha! Chỉ đùa một chút thôi mà! “Rồi rồi, ngươi đã thành tâm thành ý cầu khẩn như vậy thì ta đây không tỏ vẻ một chút cũng không được, cái này cho ngươi!”

Hùng Uy ném ra một đôi Cương quyết giày và một kiện Cương quyết dực.

Hùng Uy nhìn như là nhẹ nhàng đem thứ kia ném ra, kì thực đã dùng xảo kình, Diệp Thạch vươn tay tiếp lấy lại không nhận được, hai kiện đồ

vật đều nện vào trên mặt Diệp Thạch, Diệp Thạch bị đẩy một cái lảo đảo.

https://thuviensach.vn

“Một đôi giày thối, một cái phá diều!” Sắc mặt Diệp Thạch tối đen, bất mãn nghiến răng.

Hùng Uy phiên cái xem thường, tức giận mắng: “Ánh mắt ngươi bị

sao vậy! Đây đều là ngũ cấp pháp khí đó.”

“Đôi giày này có thể đem tốc độ của ngươi tăng lên mười lần, thích hợp nhất để chạy thoát thân, còn có, cái này không phải là diều, mà là Cương quyết dực, đồng dạng có thể đề cao tốc độ mười lần.”

Diệp Thạch đoạt lấy đồ vật Hùng Uy đưa cho, trong đầu linh quang chợt lóe, “A a a! Ta biết rồi, nghe nói lúc trước ngươi bị một nữ nhân đuổi trên trời không đường dưới đất không cửa, lúc ấy ngươi chính là dựa vào hai kiện đồ vật này mới tìm ra lối thoát đi?”

Hùng Uy: “…” Đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ yếu! Kinh Sí Diễm này thật không biết làm sư phụ! Không ngờ lại dạy dỗ ra một tên đồ đệ bát quái như thế!

“Đồ vật cho ngươi rồi, mau cút, mau cút!” Hùng Uy tức giận nói.

Diệp Thạch bất mãn nhìn Hùng Uy, “Vội vã như vậy làm gì?” Hùng Uy người này, đưa hai kiện hàng rách nát đã muốn đuổi hắn?

“Còn có thứ khác hay không? Linh đan, linh dịch, phù chú, pháp khí… Ta cái gì cũng không chê!” Diệp Thạch nói.

Hùng Uy hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cái gì cũng lấy? Ngươi đang nhặt rác sao?”

“Tiền bối, ngươi sao lại có thể nói như vậy chứ, ta nếu như là nhặt rác, vậy không phải liền nói là đồ vật của ngươi đều là rác sao?” Diệp Thạch không cho là đúng, phản bác lại.

https://thuviensach.vn

“Ngươi có lăn hay không, nếu không lăn thì coi chừng ta đánh ngươi!”

Hùng Uy hung dữ trừng Diệp Thạch, thầm nghĩ: Mộ Thần là tên đồ đệ bất hiếu, tìm một tên tình nhân vô liêm sỉ như vậy đến tức chết hắn.

Diệp Thạch liếc nhìn Hùng Uy một cái, hơi có chút không cam lòng mà ly khai.

… …

“Ngươi chạy đi đâu?” Mộ Thần đã chạy đi tìm Diệp Thạch khấp nơi, tìm được rồi thì hơi bất mãn hỏi.

Diệp Thạch nhún vai, nói: “Ta đi tìm sư phụ ngươi đòi đồ. Sư phụ

ngươi có chút keo kiệt, chỉ cho một đôi thối giày và một cái phá diều.”

Mộ Thần nhìn đồ vật trên tay Diệp Thạch, gõ gõ trán hắn, ngũ cấp Cương quyết giày, ngũ cấp Cương quyết dực, đây tuyệt đối là thứ tốt!

“Hùng Uy ra tay đã rất hào phóng rồi, Huyền Phong đế quốc chỉ có vài ngũ cấp luyện khí sư thôi đấy, hai kiện đồ vật này tuyệt đối là vô giá!

Thật không nghĩ tới, trên tay cái vị sư phụ tiện nghi kia của ta cư nhiên lại có hai kiện ngũ cấp pháp khí, ngươi cũng thật đúng là có bản lĩnh, Hùng Uy người này chính là nổi danh vắt chày ra nước đấy!” Mộ Thần hơi quái dị

nói.

Diệp Thạch đảo mắt, ôm cánh tay Mộ Thần, nói: “Ta nghe nói lúc Hùng Uy còn trẻ thì bị một nữ nhân truy tên trời không đường dưới đất không cửa, lúc ấy để thoát khỏi nữ nhân kia mà Hùng Uy đã dùng toàn bộ

thân gia thay đổi hai kiện pháp khí chạy thoát thân, ngươi coi coi có phải là hai kiện này hay không…”

Mộ Thần cười cười, “Có khả năng này.”

https://thuviensach.vn

“Không biết nữ nhân kia là ai, thật muốn kiến thức một chút nha!”

Diệp Thạch thật nóng lòng muốn biết.

“Được rồi, ngươi không còn thời gian để bát quái đâu, vẫn nên nhanh chóng đem đan dược phục dụng đi, chuyện thăng cấp võ linh rất quan trọng đấy.” Mộ Thần cảnh cáo.

Diệp Thạch gật đầu, nghiêm túc mà nói: “Ta biết rồi, một hồi ta trở về

liền dùng Phá Linh Đan.”

Mộ Thần gật đầu, “Ừ.”

… …

Sau khi Mộ Thần thăng cấp võ linh vài ngày thì Diệp Thạch cũng dẫn động dị tượng thăng cấp võ linh, hấp dẫn không ít ánh mắt trong Thánh Tinh.

Không Sát nhìn dị tượng trên bầu trời, sắc mặt đông lạnh lại, “Lần này Thánh Tinh học viện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp!”

Nhân tài cấp bậc như Mộ Thần và Diệp Thạch, ở Minh Nguyệt học viện cũng rất hiếm thấy, hai người này cư nhiên xuất hiện ở tại cái học viện rác rưỡi này.

“Sư phụ yên tâm đi, những người này nhảy nhót không được bao lâu.”

Ân Tung không để bụng nói.

Không Sát nhăn chặt mày, “Khinh địch là tối kỵ trong binh gia, liền tính thực lực của ngươi mạnh hơn bọn hắn thì cũng không thể phớt lờ.”

Ân Tung gật đầu, hơi có chút không kiên nhẫn nói: “Sư phụ, ta biết rồi.”

https://thuviensach.vn

Ân Tung nhìn phương xa, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, tư

chất của Diệp Thạch cùng Mộ Thần tựa hồ tốt hơn mình nhiều, đáng tiếc lại sống không được lâu, tư chất tốt hơn cũng vô dụng.

Trang Du nhìn về hướng biệt viện của Diệp Thạch, lẩm bẩm: “Dị

tượng này… Diệp Thạch thăng cấp võ linh sao?”

Mộ Dung Diễm gật đầu nói: “Đúng thế.”

Trang Du cắn môi, trong mắt hiện lên nồng đậm không cam, Lục Nghiêu hôm trước đưa hắn một bình linh dịch, sau khi hắn ăn vào liền thăng cấp thành cửu tinh võ linh, vốn tưởng rằng rốt cục đã có thể đuổi kịp Diệp Thạch.

Nào biết, Diệp Thạch cư nhiên đột phá thành võ linh, rõ ràng hắn cùng Diệp Thạch đều là bát cấp tư chất, nhưng tiến độ tu luyện của Diệp Thạch lại vẫn luôn nhanh hơn một bước so với hắn.

“Diệp Thạch sao có thể dễ dàng trở thành võ linh như vậy?” Trang Du bất mãn nói thầm.

“Mộ Thần đưa cho Diệp Thạch một viên cực phẩm linh đan, Diệp Thạch ăn đan dược kia mới có thể nhanh chóng thăng cấp thành võ linh như thế.” Tạ Đan Yên đi tới nói.

Trang Du nhíu mày, vừa hâm mộ, vừa u oán hỏi: “Cực phẩm Phá Linh Đan? Có phải rấtquý hay không?”

“Không chỉ quý, còn rất khó mua!Thượng phẩm Phá Linh Đan cũng rất hiếm có, lại càng không nói tới cực phẩm.” Tạ Đan Yên nhẹ hít một hơi nói.

Võ giả đã tới cửu tinh đỉnh phong nếu dùng cực phẩm Phá Linh Đan thăng cấp, chỉ cần tư chất không phải là rất kém cỏi thì đều có thể nắm chắc https://thuviensach.vn

thăng cấp, tư chất Diệp Thạch tốt như vậy, chuyện thăng cấp hoàn toàn là như nước chảy thành sông.

Trang Du cúi đầu nhẹ hít một hơi, “Ta nếu như có thể cũng có một viên cực phẩm Phá Linh Đan thì tốt rồi...”

Mộ Dung Diễm nắm chặt bàn tay sau lưng, trong mắt xẹt qua vài phần phức tạp, lúc trước Phú Nguyên Bảo không biết từ chỗ nào có được ba viên thượng phẩm Phá Linh Đan, hắn đã mua hai viên, vốn định phân một viên cho Trang Du, đáng tiếc Trang Du yêu cầu quá cao, lại muốn phẩm chất cực phẩm.

Trang Du ngẩng đầu, thấy người chung quanh không có phụ họa hắn thì không khỏi buồn bã thất vọng.

Tạ Đan Yên nhìn Trang Du, âm thầm khinh thường, cực phẩm Phá Linh Đan đương nhiên là tốt, nàng cũng rất muốn có một viên, chỉ là không có người đưa cho nàng.

“Mộ Thần từ đâu có viên đan dược này?” Trang Du có chút không hiểu.

“Hẳn là tự bản thân hắn luyện ra đi.” Tạ Đan Yên cắn răng nói, cực phẩm đan dược rất khó luyện chế, nhưng Mộ Thần này là quái thai cái gì cũng có thể làm được, luyện chế mấy khối cực phẩm đan dược tất nhiên là không thành vấn đề.

“Là hắn tự mình luyện chế?” Trang Du kinh ngạc hỏi.

Tạ Đan Yên gật đầu, “Hẳn là vậy! Luyện chế cực phẩm đan dược có xác xuất thành công cực thấp, bất quá, tại thời điểm Mộ Thần tỷ thí, có mấy khối hắn luyện chế ra chính là tứ cấp cực phẩm đan dược.”

https://thuviensach.vn

Trình độ luyện đan của Mộ Thần đã vượt xa ông nội nàng, thời điểm trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ bởi chuyện Mộ Thần là tứ cấp luyện dược sư, ngược lại phẩm chất đan dược mà hắn luyện chế ra lại bị xem nhẹ.

“Mộ Thần thật là lợi hại! Diệp Thạch đúng là hạnh phúc!” Trang Du nhịn không được nói thầm.

“Còn không phải sao, có một vị hôn phu biết luyện đan như Mộ Thần này thì cao cấp đan dược cũng có thể cho là kẹo mà ăn!Trình độ luyện đan của Mộ Thần rất cao, luyện ra được đều là thượng phẩm, cực phẩm đan dược. Diệp Thạch cũng không cần lo lắng về tác dụng phụ.” Tạ Đan Yên ghen tị nói.

Trang Du nghe được lời nói của Tạ Đan Yên, trên mặt hiện lên vài phần thương tâm muốn chết.

Tạ Đan Yên thấy sắc mặt này của Trang Du thì âm thầm khinh thường.

Đáng thương Lam Nhược Phong người này thất hồn lạc phách vì Trang Du, kết quả tên Trang Du này chỉ lo ảm đạm thần thương, chỗ nào để

ý đến Lam Nhược Phong?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

147. Chương 147: Tín Vật Đính Ước

Trận pháp viện.

“Viện trưởng, Diệp Thạch đã thăng cấp võ linh, thực lực của hắn lại tăng lên, trận pháp thuật có lẽ cũng tăng lên theo rồi.” Địch Hàn kích động nói với Hách Đồ.

Lấy tiến cảnh của Diệp Thạch thì không bao lâu nữa sẽ bằng Lục Nghiêu! Không, nói không chừng Diệp Thạch sẽ mạnh hơn cả Lục Nghiêu!

Thời điểm Minh Nguyệt học viện chuẩn bị tới, chỉ vì có một tên Lục Nghiêu mà đám người ấy rất khinh người, học viện của mình nếu như bồi dưỡng ra được hai người không thua kém gì Lục Nghiêu, Minh Nguyệt nhất định sẽ vô cùng xấu hổ.

“Viện trưởng, người nhìn chằm chằm Mộ Thần rất nhiều, Hạ Thanh Nghiên lại rất hung dữ, không có cách nào xuống tay, nhưng mà Diệp Thạch thì ngài nhất định phải nghĩ biện pháp! Diệp Thạch có được linh văn nhãn, hắn nên là người trận pháp viện chúng ta! Trận pháp viện chúng ta có thể quật khởi hay không liền phải xem Diệp Thạch.” Địch Hàn kích động nhìn Hách Đồ.

Hách Đồ không kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi, ta đây không phải là đang suy nghĩ biện pháp sao?”

https://thuviensach.vn

Góc tường của Hạ Thanh Nghiên không dễ đào, góc tường của Kinh Sí Diễm cũng không dễ đào hơn bao nhiêu.

Hắn đã trực tiếp đi tìm Diệp Thạch qua, nhưng mà đại khái là Diệp Thạch vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với thái độ lúc trước của hắn, đã nhận định hắn là người không có nhận thức, luôn đuổi khéo hắn đi, lễ vật đưa tới ngược lại đều thu rất sảng khoái.

Đáng thương mình tự tay đưa đám lễ vật đó tới, ngay cả câu “cám ơn”

cũng không thu được, trong lòng Hách Đồ thật sự là không có tư vị.

“Viện trưởng, lúc Diệp Thạch lần đầu tiên tới nói là muốn đại biểu trận pháp viện chúng ta dự thi, ngươi tốt xấu hẳn nên cho người ta một cơ

hội chứng minh thực lực chứ.” Địch Hàn oán giận nói.

Hách Đồ liếc mắt xem thường, tức giận nói: “Đúng, hẳn là nên cho một cơ hội, ngươi nói thực sớm!”

Địch Hàn người này còn có mặt mũi nói lời này? Lúc trước Diệp Thạch tới, người này cũng cho rằng Diệp Thạch tới quấy rối đấy.

Địch Hàn xấu hổ cười, nghe nói tên Diệp Thạch này đầu óc rất đơn giản, hắn làm sao biết được, cái đầu “đơn giản” của Diệp Thạch cư nhiên tại trên trận pháp “phức tạp” có thiên phú cao cỡ đó?

Hách Đồ nhẹ hít một hơi, lúc trước Lộ Hàn và Tống Thừa bởi vì có mắt không tròng mà không kịp phát hiện tài hoa của Mộ Thần, sau này bị

Mộ Thần “quăng”, hắn còn âm thầm vui sướng khi người gặp họa thật lâu, kết quả, thế sự đổi thay a! Nhanh như vậy chuyện này liền chuyển tới trên người hắn rồi.

… …

Biệt viện của Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Đồ đệ, chúc mừng ngươi! Ngươi đã trở thành võ linh rồi!” Kinh Sí Diễm vui mừng nói.

“Là do đan dược của Mộ Thần tốt, vừa phục dụng đan dược liền cảm giác được một cỗ nguyên khí nồng đậm tản ra, cả người ta đều giống như

thăng tiên vậy.” Diệp Thạch đắc ý dào dạt nói.

“Đan dược của Mộ Thần… Coi như cũng được.” Không phải chỉ là một viên cực phẩm Phá Linh Đan thôi sao, Kinh Sí Diễm ghen tị nghĩ.

Kinh Sí Diễm nhìn khuôn mặt thịt hồ hồ của Diệp Thạch, thầm nghĩ: Khuôn mặt của đồ đệ thật sự là có…phúc tướng. Nếu lúc trước mình tại cảnh giới cửu tinh võ sư cũng có người cho mình một viên đan dược, thì mình thăng cấp võ linh ít nhất có thể trước nửa năm.

“Nghe nói ngươi đã đi tìm Hùng Uy đòi bảo bối? Lấy được không?”

Kinh Sí Diễm đầy hưng trí hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, lại có chút buồn bực bĩu môi, “Lấy được, nhưng lão nhân kia rất keo, chỉ cho hai bọn ta mặt hàng rách nát mà thôi, nhưng Mộ Thần nói đó là thứ tốt.”

Diệp Thạch lấy ra Cương quyết giày cùng Cương quyết dực, trong mắt Kinh Sí Diễm hiện lên kinh ngạc, “Hùng Uy lão quỷ lần này rất hào phóng, cư nhiên đồ vật hắn bắt lão bà cũng cho các ngươi.”

“Sư phụ, thứ này rất quý giá sao?” Diệp Thạch không hiểu.

Kinh Sí Diễm cười nhạo, trên mặt xẹt qua vài tia cổ quái, “Từ trên trình độ nào đó mà nói, thứ này có thể xem như là tín vật đính ước của Hùng Uy và Cơ Phi Diễm, là thứ thập phần quý giá.”

“Cơ Phi Diễm là ai? Không ngờ Hùng Uy tiền bối cũng có người chung tình.” Diệp Thạch mở to mắt, trong mắt dấy lên một ngọn lửa bát https://thuviensach.vn

quái.

“Cơ Phi Diễm chính là một nữ trung hào kiệt! Nàng tuy là nữ tử, nhưng tính tình lại rất thẳng thắn, nóng nảy. Một tay hỏa diễm tiên* xuất thần nhập hóa, nàng là thợ săn tiền thưởng nổi tiếng ở Fred đế quốc, đám cường đạo chết trên tay nàng không dưới mấy ngàn…”

*tiên = cây roi

“Mà nghĩ lại, lúc trước Hùng Uy tiền bối lấy thực lực nhị tinh võ vương đi nhìn lén Cơ Phi Diễm tứ tinh võ vương tắm rửa, dũng khí xác thực rất lớn!”

Kinh Sí Diễm vuốt cằm tràn đầy tán thưởng, ở sâu trong đôi mắt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

“Ta đã sớm nghe nói Hùng tiền bối thích nhìn lén nữ nhân tắm rửa, hắn lúc trước chính là nhìn lén Cơ Phi Diễm tắm rửa sao? Ta nghe nói, nàng ta lúc ấy đuổi giết Hùng Uy mấy vạn dặm, chẳng lẽ là đuổi đuổi giết giết lại đuổi giết ra tình cảm sao?” Diệp Thạch không hiểu.

Kinh Sí Diễm nhún vai, “Cơ Phi Diễm lúc trước đã dùng thủ đoạn cả

người để đuổi giết nhưng lại nhiều lần để cho Hùng Uy chạy mất, cuối cùng nàng thẹn quá thành giận mà tuyên bố rằng nếu đuổi không kịp Hùng Uy thì sẽ gả cho hắn.”

“Oa!” Diệp Thạch cũng nhịn không được há to miệng, trong mắt phóng ra một đám tinh quang.

“Diện mạo của Cơ Phi Diễm cũng được, mặc dù không tính là tuyệt sắc nhưng cũng là một mỹ nhân nóng bỏng, nàng điêu ngoa, tùy hứng, giết người như ngóe, tánh khí táo bạo, nhưng mà cũng có vài người thích tính cách này của nàng, lúc ấy có vài người vì lấy lòng Cơ Phi Diễm mà đi ngăn chặn Hùng Uy.” Kinh Sí Diễm nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mở to mắt hỏi: “Vậy không phải là Hùng tiền bối lúc trước rất nguy hiểm sao?”

Kinh Sí Diễm gật đầu, “Đúng thế! Sau khi Cơ Phi Diễm biết có người nhúng tay vào chuyện của nàng thì giận dữ, đem mấy người ngăn chặn Hùng Uy kia đánh một trận, tuyên bố nói, chuyện của nàng thì tự nàng ta sẽ

quyết định, không cần những người khác nhúng tay vào.”

Diệp Thạch đôi mắt nhất thời lượng lượng: “…Thật không hổ là nữ

trung hào kiệt! Đủ lợi hại!”

Kinh Sí Diễm gật đầu thầm chấp nhận, “Đúng thế!”

“Vậy sau này Cơ Phi Diễm còn đuổi theo Hùng Uy không?” Diệp Thạch hỏi.

Kinh Sí Diễm lắc đầu, “Không có! Ngươi đừng thấy Hùng Uy tiền bối của ngươi rất mập mạp mà lầm, kỳ thật người này trơn như lươn ấy! Nhưng mà lúc ấy hắn có thể trốn khỏi cũng là nhờ Cương quyết giày cùng Cương quyết dực này, hai thứ pháp khí này điệp gia lên thì sẽ có uy lực kinh người đấy!”

Diệp Thạch há to miệng, làm sao cũng không nghĩ tới hai thứ rách nát này còn có một cái điển cố như thế.

“Nữ nhân kia không đuổi kịp Hùng Uy sao?”

Kinh Sí Diễm lắc đầu, “Không đuổi kịp!”

“Không đuổi kịp? Vậy nàng không phải là nên gả lại đây sao? Hùng Uy tiền bối bây giờ còn là độc thân mà?” Diệp Thạch không cho là đúng.

Kinh Sí Diễm nhún vai, “Nữ hài tử người ta đã tìm đến. Nhưng mà Hùng Uy lại làm rùa đen rút đầu, không để ý tới nàng, nha đầu kia trong https://thuviensach.vn

cơn tức giận liền ly khai.”

“Nhưng Hùng Uy tiền bối tựa hồ cũng không phải là vô ý với nữ nhân kia, mười mấy năm trước, nàng ta bị một con vương cấp yêu thú đánh trọng thương, cần phải có yêu hạch của yêu thú trên ngũ cấp mới có thể cứu mạng được, Hùng Uy sư thúc ngươi lén lén lút lút làm thịt một con vương cấp yêu thú, lại lén lén lút lút nhờ người đem yêu hạch đưa qua.”

Diệp Thạch kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới Hùng Uy tiền bối còn rất trọng tình trọng nghĩa.” Người này bình thường thoạt nhìn vô tư tới mức vô tâm.

“Trước kia Hùng Uy thăng cấp võ hoàng thất bại rồi để lại ám thương, cái biện pháp dùng dị hỏa trừ độc kia tựa hồ là sau khi Cơ Phi Diễm tra được thì nhờ người khác nói cho Hùng Uy biết, lại nói tiếp, nữ nhân kia cũng là người có tình có nghĩa, vậy mà lúc trước Hùng Uy lại cự tuyệt người ta, thật sự là có chút đáng tiếc.” Kinh Sí Diễm lắc đầu nói.

“Hắn vì sao lại cự tuyệt? Sợ bị lão bà đánh sao?” Diệp Thạch hỏi.

Kinh Sí Diễm lắc đầu, “Chuyện này ta không rõ lắm.”

“Ta làm sao cũng không nghĩ tới Hùng Uy sư thúc cư nhiên là một người lãng mạn như vậy, thật không nghĩ tới thời điểm hắn còn trẻ lại phong hoa tuyết nguyệt như thế, hắn cũng thật là có diễm phúc.” Diệp Thạch ý vị sâu sa nói.

Kinh Sí Diễm gật đầu đồng ý. Nếu như nói, bị một nữ nhân đuổi giết đến mức muốn đi vệ sinh cũng phải do dự nửa ngày sợ bị người ta từ đâu nhảy ra chém đứt, nó cũng coi như là diễm phúc thì Hùng Uy kia đúng là diễm phúc không cạn.

Diệp Thạch cầm Cương quyết giày nhìn nhìn, nói thầm: “Xem ra thứ

này thật sự là thứ tốt.” Mặc dù là thứ tốt, nhưng mà… rất thối! Tên Hùng https://thuviensach.vn

Uy mập mạp chết bầm này, đã bao nhiêu ngày chưa có giặt sạch rồi?! Thối gần chết!

… …

“Diệp Thạch thăng cấp võ linh rồi, thật nhanh!” Lâu Nhược Y thở dài.

“Nghe nói là lấy phúc của Mộ Thần, ăn một viên cực phẩm Phá Linh Đan liền thuận lý thành chương mà thăng cấp.” Mễ Tuyết nói.

“Hình như Mộ Thần cũng thăng cấp rồi, từ nhất tinh võ linh tăng lên nhị tinh võ linh.” Mễ Tuyết nói tiếp.

Sinh linh nhũ kia Diệp Thạch nhất định là muốn đưa cho Mộ Thần, thịnh tình không thể chối từ, Mộ Thần đành phải nhận linh nhũ, sau khi dùng qua linh nhũ thì thực lực Mộ Thần lập tức tăng lên một bậc.

“Diệp Thạch thật đúng là có mệnh tốt!” Bách Nhạc ghen tị.

“Còn không phải sao! Nghe nói viện trưởng trận pháp viện kia hai ba ngày lại tới tặng lễ cho Diệp Thạch, đôi mắt vẫn luôn ngóng trông Diệp Thạch đáp ứng chuyển vào trận pháp viện đâu.” Lâu Nhược Y nói.

“Nghe nói người có được linh văn nhãn đều là thiên tài trận pháp.

Hách Đồ viện trưởng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha rồi.” Mễ Tuyết bĩu môi nói.

“Diệp Dung, ngươi đã đi thí nghiệm qua chưa? Ngươi có linh văn nhãn không? Nếu mà có thì ngươi sẽ có thể phát đạt rồi, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta nha!” Bách Nhạc nói đùa.

Diệp Dung cúi đầu, thản nhiên nói: “Linh văn nhãn này nếu dễ có được như vậy thì cũng không quý trọng tới mức đó đâu.” Tuy rằng biết https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không có một chút quan hệ với mình, nhưng mà Diệp Dung vẫn là đi trộm thí nghiệm qua, ánh mắt của nàng rất bình thường.

“Tổ tiên Diệp gia các ngươi có phải là có trận pháp đại sư hay không?” Mễ Tuyết hứng thú hỏi.

Diệp Dung cười miễn cưỡng, trả lời: “Ta không biết.” Trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều tới hỏi về chuyện của Diệp Thạch, làm nàng phiền không chịu được, chỉ nghe được tên Diệp Thạch thì nàng đã cảm thấy muốn ói rồi.

“Diệp Dung, sao gần đây không thấy ngươi rời học viện?! Cha mẹ

ngươi dàn xếp xong rồi sao?” Lâu Nhược Y hỏi.

“Bọn họ đã trở về.” Diệp Dung nói.

“Nguyên lai là vậy à.”

Diệp Dung cúi đầu, Diệp Tầm tựa hồ đã thua sạch cả nhà luôn rồi, giống lúc trước nàng nói lung tung với Diệp Thạch vậy, phụ thân thật sự đã thành khất cái, mà mẫu thân thì thành cái loại kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, trong khoảng thời gian này Diệp Dung vẫn luôn tránh làm cho mình nhớ tới hai người này.

… …

Lam Nhược Phong thật vất vả mới điều chỉnh xong tâm tình, kết quả

vừa đi ra thì liền bị hai cái tin tức ném tới làm cho đầu óc hắn choáng váng.

Diệp Thạch thăng cấp thành võ linh, Mộ Thần không biết được cái cơ

duyên gì mà trong thời gian ngắn đã đột phá thành nhị tinh võ linh, đã bắt kịp Lục Nghiêu.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong xuất quan lại không gây ra bao nhiêu gợn sóng, điều này làm cho Lam Nhược Phong luôn là tiêu điểm của mọi người hơi có chút không có tư vị.

Mộ Thần nhìn thấy Lam Nhược Phong thì thản nhiên cười với Lam Nhược Phong.

Mộ Thần cười thực thong dong, Lam Nhược Phong lại cảm thấy trong nét tươi cười của Mộ Thần lại tràn ngập châm chọc.

Hai người không nói gì, thản nhiên nhìn thoáng qua.

Mộ Thần híp mắt, thời gian dài như vậy mà thực lực Lam Nhược Phong vẫn còn dừng lại ở cảnh giới lục tinh võ sư, mắt thấy là càng ngày càng không tốt, nhưng mà người này dù sao cũng đã từng là chính quy công, vẫn là người mà Diệp Thạch trong nguyên văn chung tình, không thể

không phòng!

Nghe nói người này cũng sẽ tiến vào bí cảnh, có cơ hội mà nói thì có thể thử xem có thể triệt để giải quyết hắn hay không.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

148. Chương 148: Vào Bí Cảnh

Lục Nghiêu ôm hai tay nhìn về phương hướng biệt viện của Diệp Thạch, đôi mắt hơi nheo lại.

Diệp Thạch cũng thăng cấp võ linh, người này có được linh văn nhãn, tin tưởng rất nhanh người này cũng sẽ là tứ cấp trận pháp sư, đối thủ của hắn lại nhiều thêm một người.

“Sư đệ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm nha! Có phải là bị bệnh không?” Ân Tung lười biếng đi tới bên người Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu thu liễm sắc mặt, thản nhiên nói: “Đa tạ sư huynh quan tâm, ta không sao.”

Lục Nghiêu buông mắt xuống suy nghĩ, trong lòng lại lạnh băng, hắn và Ân Tung tuy rằng đều là đồ đệ của Không Sát, nhưng quan hệ của hai người cũng không tốt lắm.

“Sư đệ, hình như ngươi rất kiêng kị hai tên Mộ Thần và Diệp Thạch?”

Ân Tung cười như không cười đánh giá Lục Nghiêu.

Sắc mặt Lục Nghiêu âm trầm một chút, Mộ Thần người này quả thật cho hắn áp lực rất lớn, từ nhỏ đến lớn Lục Nghiêu còn chưa có gặp được người có thể ở trên học thuật áp chế hắn như thế.

https://thuviensach.vn

Bởi vì Mộ Thần xuất hiện mà địa vị của hắn tại trong cảm nhận của các học sinh Minh Nguyệt học viện giảm xuống rất nhiều, Diệp Thạch cũng là một tên khó giải quyết, tuy rằng người này bây giờ còn là một tam cấp trận pháp sư, nhưng mà nghe nói là hắn chỉ tiếp xúc trận pháp không tới mấy ngày thì đã là tam cấp trận pháp sư.

Ân Tung thấy sắc mặt Lục Nghiêu thì cười khẽ một chút, nói: “Bất quá chỉ là hai người chuẩn bị chết mà thôi, sư đệ không cần quá mức lo lắng, ngườ chết cho dù là thiên tài thì cũng chỉ là người chết mà thôi.”

Ân Tung xuy xuy nở nụ cười, tiếng cười kia chui vào trong tai Lục Nghiêu làm cho Lục Nghiêu cảm giác hết sức chói tai, nếu như không phải là sư phụ đã cảnh báo mà nói, Ân Tung người này ngay cả mình đều muốn giết đi?

“Làm phiền sư huynh rồi, có sư huynh ra tay thì nghĩ cũng biết truyền kỳ của Mộ Thần cũng chỉ đến đó thôi. Sư huynh, sư đệ có một yêu cầu quá đáng, không biết sư huynh có thể đáp ứng hay không?” Lục Nghiêu phóng thấp tư thái nói.

“Nói thử coi?” Ân Tung ôm hai tay, lười biếng hỏi Lục Nghiêu.

Thái độ bừa bãi kia của Ân Tung bất giác làm cho Lục Nghiêu có chút khó chịu, “Trên tay Mộ Thần có một thứ, hy vọng sư huynh có thể tặng cho sư đệ.” Lục Nghiêu nghiêm mặt nói.

“Ngươi muốn Bách Quyết Luyện Thể?” Ân Tung híp mắt hỏi.

Sắc mặt Lục Nghiêu đổi đổi, vốn là chuyện Lục gia đối phó Kim gia đoạt được Bách Quyết Luyện Thể là chuyện thần không biết quỷ không hay, chỉ là thật đáng giận, cái tên ngu ngốc kia lại đem Bách Quyết Luyện Thể cho là thứ không đáng giá tiền, cứ thế mà bán đi.

https://thuviensach.vn

Mấy năm nay, vì Bách Quyết Luyện Thể mà Lục gia đã phái không ít người đi thăm dò, thế cho nên rất nhiều người đều liên tưởng chuyện của Kim gia đến trên đầu Lục gia bọn họ.

“Đúng thế.” Lục Nghiêu trả lời.

Ân Tung híp mắt, đầy hưng trí nói: “Nghe nói Bách Quyết Luyện Thể

có quan hệ tới bảo tàng của cửu tinh võ hoàng?”

Lục Nghiêu không cho là đúng, “Sư huynh nói đùa, nếu thực sự có bảo tàng, vậy Bách Quyết Luyện Thể tại trong tay Kim gia nhiều năm như

vậy sớm đã bị người Kim gia đã lấy ra rồi, làm sao còn đến phiên những người khác?”

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng không có lửa thì sao có khói, tổng là có gì đó, nếu không sư đệ ngươi cần gì phải tâm tâm niệm niệm đi tìm một quyển luyện thể pháp quyết phổ thông đâu?” Ân Tung cười nhạo.

“Sư huynh, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là nghe nói bản luyện thể thư này của Kim gia thập phần huyền diệu, luyện tới đại thành thì sẽ có thể đao thương bất nhập, cho nên ta mới có hứng thú.” Lục Nghiêu cười ha ha che giấu.

Ân Tung không cho là đúng, “Cho dù luyện thể thuật có mạnh hơn, nhưng nếu cấp bậc đề không lên được thì có năng lực làm gì? Toàn bộ Kim gia gia tộc đều luyện thể đấy, còn không phải rơi vào cái cảnh cả nhà bị giết sao.”

Sắc mặt Lục Nghiêu âm trầm xuống, tên Ân Tung này quả thực không dễ lừa dối!

Chuyện Bách Quyết Luyện Thể nháo đến một bước này, không ít người cũng đang hoài nghi có vấn đề lớn trong chuyện này, nếu tên Mộ

https://thuviensach.vn

Thần kia trực tiếp đem Bách Quyết Luyện Thể cho hắn thì đã không đến mức này rồi.

Ân Tung nhìn Lục Nghiêu, trong mắt hiện lên vài phần trêu tức, Lục Nghiêu khẩn trương như vậy thì Bách Quyết Luyện Thể nhất định có chuyện, cái tên sư đệ này của mình không thành thật nha!

Nghe nói rất nhiều gia tộc trong Fred đế quốc đều có hứng thú với Bách Quyết Luyện Thể, nếu như mình cướp về rồi bán cho đấu giá hội thì trên trăm triệu nguyên thạch vào tay hẳn là sẽ không thành vấn đề, dù sao thứ này chính là liên quan đến một cường giả võ hoàng đấy!

… …

Thời gian nhoáng lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền tới thời gian bí cảnh mở ra.

Tại trước cửa bí cảnh tập trung đại lượng đệ tử, có rất nhiều gương mặt mà Diệp Thạch chưa từng thấy qua.

Trang Du lẳng lặng đứng ở giữa sân, bên người vây quanh một vòng người thực lực bát tinh, cửu tinh võ sư.

Lam Nhược Phong nhìn thấy Trang Du thì định đi tới lôi kéo làm quen, lại bị đám nam tử bên người Trang Du châm chọc khiêu khích đuổi đi.

Lam Nhược Phong bị mất mặt, chỉ có thể trốn ở một bên hờn dỗi.

Ân Tung đứng trong đám người, đôi mắt đầy hưng trí quét một vòng trên người Trang Du, “Thật đúng là một mỹ nhân, đáng tiếc là rác rưởi chung quanh hắn hơi nhiều, thật muốn xử lý đám gia hỏa chướng mắt kia, nhưng bây giờ còn chưa được.”

https://thuviensach.vn

Lục Nghiêu nghe thấy lời Ân Tung nói thì theo bản năng nhíu mày.

“Cư nhiên còn có tam tinh, tứ tinh võ sư của Thánh Tinh học viện tiến vào bí cảnh? Giết người như thế, một chút cảm giác cũng không có!” Ân Tung chán ghét nói.

Diệp Thạch đứng ở bên người Mộ Thần, hơi bất an nhìn chung quanh.

“Nghe nói, sau khi tiến vào bí cảnh thì mọi người đều sẽ bị tách ra.”

Diệp Thạch có chút bất an nắm tay Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, “Sau khi tiến vào bí cảnh thì ta sẽ nhanh chóng nghĩ

biện pháp hội hợp với ngươi, nếu ngươi gặp được nguy hiểm trong đó thì ngươi phải bỏ chạy, không thể tham chiến, biết chưa?”

Diệp Thạch gật đầu, “Ta biết rồi.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, lại lo lắng dặn đò: “Cho dù có người tại trước mặt ngươi giết đệ tử Thánh Tinh học viện thì cũng không phải chuyện ngươi nên quản, ngươi không cần nhiều chuyện.”

Diệp Thạch gật đầu, “Ta biết rồi, Mộ Thần, ngươi yên tâm đi, ta tự

mình chiếu cố còn không được đây, chuyện người khác ta sẽ không quản.”

“Vậy là tốt rồi.” Mộ Thần nhăn mày gật đầu.

Bởi vì danh ngạch của học viện tương đối nhiều, hai người Trình Uyển Bạch cùng Tạ Đan Yên tuy chỉ là tam tinh võ sư nhưng cũng được phân một cái danh ngạch.

Trên mặt Tạ Đan Yên bớt đi vài phần điêu ngoa, nhiều thêm vài phần thận trọng.

Bất đồng với người có bát cấp tư chất chỉ cần cố gắng tu luyện là có thể đạt tới vương cấp thậm chí hoàng cấp. Người có ngũ cấp, lục cấp tư

https://thuviensach.vn

chất chỉ có đi liều mạng tranh thủ cơ duyên thì mới có thể đi đến một bước kia.

Tuy rằng biết là nguy hiểm, nhưng đám người Tạ Đan Yên lại không cam lòng làm người bình thường, vẫn lựa chọn gia nhập bí cảnh thử luyện.

… …

“Bí cảnh rất nhanh sẽ mở, mọi người chuẩn bị tiến vào!” Liên Thành Không lạnh lùng nói với mọi người.

Mọi người nhanh chóng xếp thành hai đội, theo thứ tự mà bước lên truyền tống trận tiến vào bí cảnh.

Diệp Thạch đi theo phía sau Mộ Thần, bị truyền tống tới bên trong bí cảnh.

Diệp Thạch rơi xuống trên một thân cây, nhìn mặt cỏ dưới thân, Diệp Thạch nhếch miệng một cái, vận khí của hắn tựa hồ không tồi, hắn nghe nói, có người lúc truyền tống vào thì bị đưa tới bên chân một con yêu thú võ linh đỉnh, bị con yêu thú kia một hơi nuốt sạch.

Diệp Thạch ngồi ở trên thân cây, đôi mắt quét nhìn chung quanh, một thân ảnh quen thuộc nhảy vào trong mắt.

Diệp Thạch nhíu mày, không ngờ hắn không thấy được Mộ Thần mà lại phát hiện ra Lam Nhược Phong, đây là chuyện gì đây?! Mộ Thần không cùng hắn truyền tống đến một chỗ, mà cư nhiên Lam Nhược Phong lại truyền tống đến bên cạnh hắn, đây là cái nghiệt duyên gì?!

Đôi mắt Lam Nhược Phong quét chung quanh một vòng, thấy được Diệp Thạch trên cây.

https://thuviensach.vn

Hai tay Diệp Thạch chống vào thân cây, thản nhiên đung đưa hai chân, nhìn thấy ánh mắt Lam Nhược Phong nhìn qua thì Diệp Thạch đột nhiên ác liệt cười cười, tay để ngang cổ làm một cái động tác cắt yết hầu.

Lam Nhược Phong thấy Diệp Thạch thì nhíu mày, nhanh chóng chạy trốn.

Diệp Thạch nhìn thân ảnh Lam Nhược Phong đi xa, không tiếng động cười cười, lá gan của tên này thật nhỏ, bị hắn dọa một phát liền bỏ chạy.

Bất quá tên Lam Nhược Phong này mới chỉ là lục tinh võ sư, gặp được một tên võ linh như mình thì kiêng kị cũng là chuyện đương nhiên.

Diệp Thạch nhảy xuống, hít sâu một hơi.

Nguyên khí bên trong bí cảnh thật nồng đậm, liền tính cái gì cũng không làm, chỉ tại trong bí cảnh nghỉ ngơi tu luyện một tháng thì cũng là một chuyện không tồi.

… …

Diệp Thạch vô mục đích tại trong bí cảnh đi vòng vòng, đôi mắt loạn nhìn chung quanh.

Một tòa đại sơn nhảy vào trong mắt Diệp Thạch.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng ngời, hình như ngọn núi này chính là Vân Thanh sơn trên bản đồ, trước kia người Thánh Tinh học viện tiến vào núi đã phát hiện có một cái mật quật, đáng tiếc trước cửa mật quật kia có trận pháp phức tạp, nhóm người đầu tiên phát hiện ra mật quật nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể bài trừ được.

Sau khi một nhóm người này đi ra liền đem mật quật đã phát hiện được nói cho học viện, học viện lần thứ hai phái người vào đã có chuẩn bị, https://thuviensach.vn

những người này điên cuồng oanh tạc trận pháp, rốt cục mở ra một cái lỗ

hổng.

Nhưng mà người tiến vào trong đó lại phát hiện cái mật quật này có thể là do một cái trận pháp cao thủ lưu lại, sau khi bài trừ một cái trận pháp thì bên trong lại có thêm một cái trận pháp bảo hộ, cái trận pháp kia càng phức tạp hơn trận pháp bên ngoài, đám người kia bài trừ cái trận pháp thứ

nhất cũng đã có chút trứng chọi đá rồi, huống chi là cái thứ hai.

Diệp Thạch dựa theo bản đồ mà tìm kiếm được nơi vào, bên ngoài chỗ

đó có một trận pháp bảo hộ.

Diệp Thạch nhíu mày, chỗ trận pháp bên ngoài tựa hồ đã bị cái gì đó phá hư qua, nhưng mà theo thời gian chuyển động thì trận pháp tựa hồ đã được chữa trị.

Diệp Thạch nhìn trận pháp trước mặt, lông mày nhịn không được mà nhướng lên, trận pháp có thể tự động chữa trị? Người có thể vẽ ra nó ít nhất đã là một lục cấp trận pháp sư.

Đôi mắt Diệp Thạch tản ra một trận thanh quang, nhược điểm bên trong trận pháp đều được thu hết vào mắt.

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái trận pháp bàn, nhẹ

nhàng thổi thổi với trận pháp bàn.

Một chuỗi ký hiệu từ trên trận pháp bàn bay ra nhập vào bên trong pháp trận, pháp trận phát ra một trận tiếng vang bùm bùm, sau đó lộ ra một cái lỗ hổng.

Diệp Thạch thong dong đi vào, bên trong pháp trận là một thạch thất rỗng tuếch, trên vách tường thạch thất lại có một cái trận pháp.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghe nói, mấy đệ tử tiến vào nơi này đầu tiên tựa hồ lấy được không ít chỗ tốt từ trong cái thạch thất này, những người này suy đoán, nếu phá vỡ được pháp trận trong thạch thất, chỗ tốt có được có thể sẽ

càng nhiều.

Diệp Thạch đi tới trước trận pháp trong thạch thất, vừa định động thủ

thì một tiếng kêu cứu truyền vào trong tai Diệp Thạch.

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

“…”

Diệp Thạch nhíu mày, rốt cục vẫn nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Một tên hắc y nam tử đang đuổi đằng sau vài đệ tử Thánh Tinh, trên mặt mang theo vài phần tươi cười đùa cợt.

Diệp Thạch nhìn thấy trên thân kiếm của hắc y nam tử có máu, hẳn là đã có người chết ở trên tay hắn.

Diệp Thạch siết chặt tay, suy đoán của Phú Nguyên Bảo cư nhiên trở

thành sự thật, Minh Nguyệt học viện thật sự có cao thủ tiến vào.

Thực lực nam tử sâu không lường được, hắn giống như mèo vờn chuột mà đuổi theo đằng sau người Thánh Tinh học viện, tốc độ không nhanh không chậm, hiển nhiên là chưa có dùng hết toàn lực, trên mặt người này mang theo tươi cười quái dị, tựa hồ là đang hưởng thụ sự sợ hãi của mọi người.

Diệp Thạch kinh ngạc phát hiện, Lam Nhược Phong cũng ở trong đám người bị đuổi giết.

“Diệp đồng học, cứu mạng!” Lam Nhược Phong hô to một tiếng.

https://thuviensach.vn

Khi Lam Nhược Phong kêu lên, đám đệ tử khác nguyên bản chưa phát hiện Diệp Thạch thì đều đã phát hiện Diệp Thạch.

Bở vì đang sợ hãi tử vong nên vài tên đệ tử xung quanh Lam Nhược Phong cũng hô lên, “Diệp đồng học cứu mạng!Diệp đồng học cứu mạng!”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

149. Chương 149

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, Lam Nhược Phong cư nhiên hướng hắn kêu cứu? Diệp Thạch giật mình cảm thấy đây là một truyện cười, nhưng cái này lại không phải là truyện cười, mà là sự thật.

Diệp Thạch nhìn thấy Lam Nhược Phong bị đuổi giết hoàn toàn không còn phong độ mà giống như chó nhà có tang, trong lòng nhất thời có chút cổ quái, nhưng mà bây giờ đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ miên man.

Lam Nhược Phong kêu lên thì Ân Tung lập tức phát hiện Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhíu mày, giật mình nhớ tới lời Mộ Thần nói, cho dù là gặp được đệ tử Thánh Tinh bị đuổi giết thì cũng không cần xen vào việc của người khác.

Diệp Thạch nguyên bản cảm thấy khả năng việc này phát sinh không lớn, không nghĩ tới lại chân chân thật thật mà xảy ra.

Ân Tung đầy hưng trí nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn.

Đệ tử sớm đã bị đuổi giết tới tình trạng kiệt sức, nhưng giống như là muốn nắm chắc một cọng rơm cứu mạng mà nhanh chóng tụ tập lại bên người Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Thánh Tinh học viện đưa lại đây một đám kiến, giết xuống một chút cảm giác thành tựu cũng không có, thật sự là làm người khác thất vọng.”

Đôi mắt Ân Tung đảo qua mọi người, ngữ khí tràn ngập khinh thường.

Khuôn mặt vài đệ tử Thánh Tinh đỏ lên, tuy rằng tức cả người phát run, nhưng lại không ai dám nói gì.

Ân Tung nhìn Diệp Thạch, cười khẽ một chút, nói: “Nhìn ngươi thì mạnh hơn bọn hắn một chút, nhưng mà cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đáng tiếc là diện mạo của ngươi quá bình thường, nếu không thì ngược lại có thể đi theo làm ta vui vẻ nha. Nghe nói thân gia của ngươi rất phong phú hả? Vừa lúc ta có chút thiếu tiền.”

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, tức giận vung một roi về phía Ân Tung.

Ân Tung tránh được, cười như không cười đánh giá Diệp Thạch, “Làm sao vậy?Nghe thấy ta nói không nguyện ý thượng ngươi thì rất thất vọng nên thẹn quá thành giận?”

Diệp Thạch nhịn không được mà nghiến răng, “Ngươi chết đi!”

Diệp Thạch lần thứ hai hướng về Ân Tung vung qua một roi, Ân Tung cười đắc ý, “Đừng nóng vội, ta trước tiên giải quyết những người này rồi lại tới thu thập ngươi, tuy rằng ngươi không hợp khẩu vị của ta, nhưng khi nghĩ đến ngươi là người Mộ Thần thích thì ta liền có hưng trí.”

Diệp Thạch bị Ân Tung chọc cho nổi trận lôi đình, Ân Tung bỏ qua Diệp Thạch, một kiếm hướng về một nữ đệ tử Thánh Tinh học viện bổ tới.

Diệp Thạch lắc mình bay tới trước mặt nàng kia, cản một kiếm này.

Ân Tung nghiêng đầu, ha hả cười, “Không thể tưởng được là ngươi cư

nhiên thích làm anh hùng, đáng tiếc, anh hùng không dễ làm như vậy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không để ý tới lời Ân Tung nói, roi lần thứ ba vung về

phía Ân Tung.

“Đồng dạng chiêu số dùng hai lần còn chưa đủ sao? Ngươi không biết là rất chán…” Sao?

Không đợi Ân Tung nói hết lời, Diệp Thạch liền phát động hơn mười tờ tứ cấp phù chú. Bởi vì sợ Diệp Thạch gặp được nguy hiểm, trước khi Mộ

Thần đi vào thì đã nhét vào trong nhẫn không gian của Diệp Thạch trên trăm tờ tứ cấp phù chú, Diệp Thạch không nghĩ tới, mới tiến bí cảnh ngày đầu tiên đã dùng tới thứ này.

Một roi kia của Diệp Thạch chỉ là hư chiêu để cho Ân Tung phớt lờ, Ân Tung quả nhiên trúng chiêu.

Ân Tung quá mức khinh địch, bị nghênh diện hơn mười tờ tứ cấp phù chú, nhất thời hộc ra một búng máu, Lục Nghiêu lúc trước có thể ngăn được công kích của Quý Đông Thành là bởi vì có mặc một kiện ngũ cấp hộ

giáp, Ân Tung tự cho là thực lực mình rất cao, căn bản không mặc hộ y.

Sắc mặt Ân Tung dữ tợn bắt một tên đệ tử tới, Diệp Thạch có chút hoảng sợ nhìn tên đệ tử kia tại trong tay Ân Tung hóa thành một người khô héo.

“Hóa huyết đại pháp!”

Mắt thấy một màn này, trên mặt một đám đệ tử đều hiện lên sự hoảng sợ.

“Các ngươi qua thạch thất bên kia đi, để ta ở lại cản hắn.” Diệp Thạch giương giọng nói.

Hóa huyết đại pháp là một loại cấm pháp, loại cấm pháp này có thể

thông qua hấp thu huyết khí của người sống để khôi phục thương thế, bởi vì https://thuviensach.vn

loại công pháp này quá mức ác độc nên nghe nói là đã bị hủy diệt.

Diệp Thạch vốn rất kiêng kị thực lực của Ân Tung, tính toán tìm được cơ hội thì sẽ bỏ chạy, nhưng mà chuyện Ân Tung tu luyện hóa huyết đại pháp đã đánh mất cái suy nghĩ này của hắn, đám đệ tử này nếu như đều biến thành huyết nô của Ân Tung, vậy Ân Tung sẽ trở nên càng thêm khó đối phó.

Một đám đệ tử nghe được lời Diệp Thạch nói thì bay nhanh về phía thạch thất.

Sau khi trận pháp trong thạch thất bị Diệp Thạch bài trừ thì còn chưa có phục hồi như cũ, vài đệ tử dễ dàng tiến vào thạch thất.

“Là một cái thạch thất bịt kín! Diệp Thạch sư huynh vì sao lại muốn chúng ta đến đây? Ở nơi này có trốn cũng không được.”

“Có phải là Diệp Thạch sư huynh chỉ lầm đường rồi hay không?”

“Trên thạch bích có trận pháp, chỉ có bài trừ trận pháp mới có khả

năng tiến vào cửa tiếp theo, cái pháp trận này hình như rất khó phá…”

“Trời ạ, làm như thế nào đây? Chúng ta đều sẽ bị giết sao?”

Mặt Lam Nhược Phong xanh lại, khẩn trương cắn chặt răng, một đám đệ tử bị Ân Tung đuổi giết cũng hoảng loạn. Giờ phút này tuy rằng không ít người đều nghi ngờ quyết định của Diệp Thạch, nhưng mà lại không có người quyết định rời khỏi thạch thất.

“Vèo!” Diệp Thạch xoát cái liền xuất hiện ở trong mật thất.

Hắn dẫn bạo một kiện pháp khí tứ cấp, hơn mười tờ tứ cấp phù chú cùng ba khối Thiên lôi châu, khó khăn lắm mới ngăn cản được Ân Tung, nhưng hẳn là cũng ngăn trở không được bao lâu.

https://thuviensach.vn

Vài đệ tử nhìn thấy Diệp Thạch, nhất thời như là thấy được cứu tinh vậy.

Diệp Thạch không để ý đến mọi người, nhanh chóng lấy ra trận pháp bàn.

Diệp Thạch hít một hơi, liên tiếp trận văn từ trên trận pháp bàn bay vào trong trận pháp.

Nguyên bản trận pháp đã bị Diệp Thạch bài trừ lại bắt đầu nhanh chóng khép lại.

Diệp Thạch liên tiếp hướng phía trận pháp đánh ra trận văn, gia tốc trận pháp phục hồi.

Động tác liên tiếp của Diệp Thạch làm đám đệ tử Thánh Tinh học viện nhìn mà hoa mắt thần mê.

Diệp Thạch vừa mới chữa trị xong trận pháp thì bên ngoài thạch bích liền vang lên một lực phá trận pháp.

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một ít tài liệu trận pháp, tận khả năng gia cố trận pháp một chút.

Thanh âm kia không ngừng va chạm, làm một đám đệ tử nghe mà hết hồn.

“Diệp sư huynh, trận pháp này có thể trụ được bao lâu?” Tạ Đan Yên nơm nớp lo sợ hỏi.

Vận khí của Tạ Đan Yên cũng không tốt, ngày đầu tiên đã gặp được một tên sát tinh như Ân Tung.

Diệp Thạch nhíu mày, “Đại khái có thể chống đỡ thời gian một nén nhang.”

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch không để ý tới Tạ Đan Yên, đi tới trước mặt trận pháp thứ

hai trong thạch thất.

Trước kia Diệp Thạch đã nghiên cứu qua trận pháp này, nên cũng hơi có phần hiểu rõ nó.

Diệp Thạch lấy ra hơn mười cây trận kỳ, trận kỳ hình thành thành một pháp trận đặc biệt bay vào trong trận pháp trên thạch bích, trận pháp phát ra một trận hoàng quang, trận văn run rẩy một phen, lộ ra một cái lỗ hổng.

“Mau vào!” Diệp Thạch quát.

Vài đệ tử thấy một màn như vậy, lập tức tiến vào trong trận pháp.

Diệp Thạch là người cuối cùng tiến vào gian thạch thất.

Diệp Thạch vừa vào thì liền đem trận kỳ phá trận trước đó thu lại.

Trận kỳ vừa thu lại, cái trận pháp thứ hai cũng rất nhanh hợp lại, đám đệ tử nhìn một màn này, thoáng ổn định tâm tình lại một chút.

“Diệp Thạch sư đệ, ngươi thật là lợi hại! Ta nghe nói lúc trước một đám đệ tử trong đó có một nhị tinh võ linh, hai cửu tinh võ sư, bốn bát tinh võ sư, bọn họ điên cuồng oanh tạc cái trận pháp này bảy ngày cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn cho trận pháp này, cuối cùng bất đắc dĩ

mà ly khai.” Minh Phi Phi nói.

Lời nói của Minh Phi Phi làm cho người ở chỗ này có thêm một ít tin tưởng, nếu như một đám người có một võ linh và sáu võ sư cũng oanh tạc trận pháp này lâu như vậy mà không có hiệu quả, vậy trận pháp này hẳn là rất khó bị bài trừ.

Diệp Thạch nhún vai, “Cũng bình thường thôi.”

https://thuviensach.vn

Tất cả trận pháp đều có thể lấy lực phá hoại mà bài trừ, nhưng mà như

vậy sẽ cần hao phí khí lực cực lớn, nếu có thể tìm ra được nhược điểm rồi mới động thủ như ‘bệnh nào thuốc nấy’ thì sẽ dễ hơn nhiều.

Trận pháp thư trên tay Diệp Thạch không hề tầm thường, trận pháp này tại trong mắt trận pháp sư của Huyền Phong đế quốc thì thâm ảo vô cùng, nhưng tại trong mắt Diệp Thạch thì không như vậy.

Càng tiếp xúc với trận pháp nhiều, Diệp Thạch lại càng phát hiện trận pháp thư trên tay mình sâu không lường được.

Điều này cũng làm cho Diệp Thạch càng tò mò hơn đối với người phụ

thân kia của mình.

Diệp Thạch đem trận pháp chữa trị xong mới có thời gian đánh giá thạch thất, trong thạch thất này cũng đồng dạng rỗng tuếch, nhưng mà trên vách tường lại được khảm hai mươi bốn viên Dạ minh châu, trong mỗi một viên Dạ minh châu đều có một vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành nhẹ

nhàng múa một điệu múa.

Một đám đệ tử đã sớm phát hiện Dạ minh châu trong thạch thất, tuy rằng tất cả mọi người đều có chút đỏ mắt, nhưng mà lại không có người đi lấy.

Diệp Thạch bĩu môi nói thầm: “Dạ minh châu thật xinh đẹp, đáng tiếc chỉ có hoa mà không có quả, nhưng mấy nữ nhân hẳn sẽ thích mấy thứ xinh đẹp như vầy.” Hai mươi bốn viên Dạ minh châu này mà cầm tới khu bán đấu giá thì hẳn là có thể thu vào không ít tiền.

Tạ Đan Yên đi tới bên người Diệp Thạch giải thích: “Diệp Thạch, Dạ

minh châu này cũng không phải chỉ là thứ xinh đẹp để nhìn, nữ tử này nhìn như là đang khiêu vũ, trên thực tế là đang diễn luyện công pháp.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghiêm túc nhìn một viên Dạ minh châu, lại phát hiện, quả thật là như thế!

Diệp Thạch đem tất cả Dạ minh châu trên tường đều lấy xuống, bỏ

vào trong nhẫn không gian.

Lam Nhược Phong nhìn Dạ minh châu trên tay Diệp Thạch, tuy rằng đỏ mắt, nhưng rốt cuộc cũng không nói cái gì mà người thấy thì được chia.

Dạ minh châu bị gỡ xuống hết, bên trong lập tức tối sầm lại, đám đệ tử

đều tự lấy ra Dạ minh châu của mình ra chiếu sáng. Bỗng dưng “Phanh!”

một tiếng! Diệp Thạch mới vừa cất kỹ Dạ minh châu thì tiếng đánh lần thứ

hai truyền đến.

Sắc mặt Tạ Đan Yên lần thứ hai trắng bệch, “Xem ra cái trận pháp thứ

nhất đã bị công phá.” Diệp Thạch phỏng đoán không sai, trận pháp kia trong thời gian một nén hương đã bị phá!

“Diệp đồng học, trận pháp này có thể trụ được bao lâu?” Một đệ tử

hỏi.

“Hẳn là hai ngày đi.” Diệp Thạch thản nhiên nói.

Nếu trận pháp không bị phá qua, liền tính Ân Tung điên cuồng oanh tạc mười ngày nửa tháng cũng sẽ không hữu dụng, nhưng mà trận pháp này đã bị phá qua, liền tính đã được Diệp Thạch chữa trị, nhưng mà cũng đã có vết rách, uy lực sẽ không lớn bằng lúc trước.

“Hai ngày?” Sắc mặt Tạ Đan Yên trắng bệch.

Diệp Thạch suy nghĩ nhìn thạch bích đang không ngừng bị oanh tạc, hơi hơi híp mắt.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tại trước cửa thạch bích chôn xuống ba khối Thiên lôi châu cùng với hơn mười tờ tứ cấp phù chú, lại bày thêm một cái trận pháp.

Nếu như Ân Tung phá mở cái trận pháp thứ hai, rồi lại không cẩn thận bước vào bố trí của Diệp Thạch, lúc đó Thiên lôi châu cùng phù chú liền sẽ

phát động trong nháy mắt, liền tính giết không được Ân Tung thì làm hắn trọng thương cũng không thành vấn đề.

Diệp Thạch nhìn bố trí của mình, có chút đắc ý gợi lên khóe miệng.

Lam Nhược Phong nhìn nụ cười sáng sủa của Diệp Thạch, bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này Diệp Thạch mị lực kinh người.

Diệp Thạch bình tĩnh lại, mới phát hiện sự tồn tại của Lam Nhược Phong.

Diệp Thạch vẫn luôn muốn tìm một cơ hội xử lý Lam Nhược Phong, không nghĩ tới dưới nhân duyên cư nhiên lại cứu hắn.

Nhìn thấy bộ dáng của Lam Nhược Phong giờ phút này giống chó nhà có tang, Diệp Thạch bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị.

Diệp Thạch cúi đầu suy nghĩ, Ân Tung là bát tinh võ linh, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, Lam Nhược Phong tại dưới tình huống đó lại kêu tên mình, là muốn đem mình tha xuống nước, để mọi người cùng nhau chết sao? Nghĩ đến đây, hận ý của Diệp Thạch đối với Lam Nhược Phong không khỏi lại nhiều thêm vài phần.

Địa phương Tạ Đan Yên đứng cách Lam Nhược Phong rất xa, thời điểm trước đó chạy thoát thân, nàng bị Lam Nhược Phong đá một cước, thiếu chút nữa là chết rồi.

Nghĩ tới mình lúc trước thích một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo như

vậy, Tạ Đan Yên đã cảm thấy cả người phát lạnh.

https://thuviensach.vn

Bên ngoài trận pháp, Ân Tung thần tình phẫn nộ công kích trận pháp, trận pháp kia cứng rắn như là vỏ rùa vậy, vô luận Ân Tung cố gắng như thế

nào cũng đánh không mở, Ân Tung muốn buông tha, lại không thể hạ

xuống mặt mũi được. Sự tình đã đến một bước này, hắn cũng không thể

buông tha!

Ân Tung phẫn nộ nhìn trận pháp trước mặt, ánh mắt giống như là muốn xuyên qua trận pháp nhìn vào đám người trong thạch bích.

Chờ đi! Chờ hắn đánh nát tầng vỏ rùa này rồi, hắn sẽ đem xương của đám người bên trong nghiền thành tro!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

150. Chương 150

Thanh âm trận pháp bị va chạm không dứt bên tai, sắc mặt mọi người đều có chút mất tự nhiên.

“Các ngươi làm sao lại gặp được cái tên kia?” Thấy trận pháp trong nhất thời sẽ không nghiên cứu ra được manh mối gì, Diệp Thạch đơn giản ngừng lại, tìm hiểu tình huống.

“Tuy rằng chúng ta bị truyền tống vào đây đều là tùy cơ, nhưng mà người bị truyền tống đến vùng này là nhiều nhất, cái tên kia cũng vừa vặn bị truyền tống đến đây, hắn tu luyện hóa huyết đại pháp nên đối với khí tức tu sĩ rất mẫn cảm, chúng ta đều không thể tránh được cặp mắt của hắn.”

“Trước kia có một học trưởng rất lợi hại đã ngăn trở hắn lại, nhưng mà không được mấy chiêu lại bị tên tặc nhân kia chém thành hai nửa, tặc nhân kia thật sự rất hung tàn.”

“Học trưởng rất lợi hại? Lợi hại cỡ nào?” Diệp Thạch hồ nghi hỏi.

“Là một võ linh, hơn nữa, không phải là nhất tinh, nhị tinh, mà là tứ

tinh võ linh! Nhưng mà so sánh với yêu nhân kia thì liền có chút yếu. Lại nói, Thánh Tinh học viện chúng ta cư nhiên còn cất giấu một học trưởng thực lực cường hãn như vậy, thật sự là làm người khác không tưởng tượng nổi!” Tạ Đan Yên nhịn không được mà cảm thán.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch phiên cái xem thường, trước lúc vào đây sư phụ đã nói với hắn, nói trong đám người lần này tiến vào bí cảnh có một đôi song sinh bát cấp tư chất thực lực tứ tinh võ linh, hai người kia là đệ tử mà hiệu trưởng đã tỉ mỉ đào tạo rất lâu. Hiệu trưởng ký thác kỳ vọng rất cao và cũng tràn ngập tin tưởng với hai người nọ, kết quả, vừa mới tiến vào đã bị người ta bổ một cái. Thật sự có thể nói là, chưa kịp xuất sư đã chết trước!

“Thực lực của tặc nhân kia hẳn là tại cấp bậc bát tinh võ linh, Minh Nguyệt học viện cư nhiên cất dấu một tên quái vật như vậy, thời điểm tỷ thí cũng không ra tay, hiện tại mới bỏ vào, thật đáng sợ!”

“Minh Nguyệt có che dấu vương bài thì Thánh Tinh cũng có, này cũng không có gì kỳ quái.” Diệp Thạch không để bụng nói.

Chỉ là so với vương bài của Minh Nguyệt thì của Thánh Tinh quá nhỏ, hiệu trưởng khổ tâm bồi dưỡng ra thiên tài liền ít đi một người, hiệu trưởng hẳn là sẽ rất đau lòng.

“Minh Nguyệt học viện cũng quá đáng rồi, cư nhiên cho một người như thế tiến vào, bọn hắn muốn khơi mào chiến tranh của hai viện sao?”

Diệp Thạch nhún vai, không để bụng nói: “Nếu hai viện đánh nhau, Thánh Tinh sẽ thất bại!”

Không Sát không phải là cao thủ hoàng cấp duy nhất của Minh Nguyệt học viện, mấy cao thủ khác còn chưa có tới đây đâu.

Nghe được lời Diệp Thạch nói, thần sắc mọi người nháy mắt thấp xuống.

Diệp Thạch đi đến trước mặt cái trận pháp thứ ba, tiếp tục nghiên cứu.

Thanh âm công kích trận pháp càng ngày càng vang, đám người Tạ

Đan Yên không khỏi run rẩy.

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch đồng học, trận pháp này thật có thể chống đỡ hai ngày sao?” Một tam tinh võ sư run run hỏ Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc đầu, nhún vai, “Ta cũng không biết!”

“Không biết?” Tạ Đan Yên mặt mày thất sắc.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy! Đoán chừng là hai ngày, nói không chừng cũng có thể là lầm.”

Tạ Đan Yên vội vàng hỏi Diệp Thạch: “Vậy ngươi bài trừ cái trận pháp thứ ba thì sao? Cần bao nhiêu thời gian?”

“Không biết, trận pháp này rất phức tạp, so trước cái kia còn phức tạp hơn nhiều, ta vẫn chưa có manh mối.” Diệp Thạch suy sụp lắc đầu.

Tạ Đan Yên khẩn trương nói: “Nói như vậy, nếu như ngươi nghiên cứu không ra cái manh mối gì thì chúng ta chết chắc rồi?”

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Sẽ không. Tên kia nếu như cảm thấy không kiên nhẫn nữa thì các ngươi liền an toàn, không phải sao?”

Minh Phi Phi nhẹ hít một hơi, nói: “Muốn hắn buông tha là không có khả năng!”

“Vì sao?” Diệp Thạch không hiểu.

“Hắn tu luyện hóa huyết đại pháp! Đó là một môn cấm pháp, nếu như

truyền ra thì hắn sẽ trở thành công địch của mọi người! Hắn nhất định sẽ

nghĩ biện pháp đem những người nhìn thấy hắn ra tay giết hết!” Minh Phi Phi giải thích.

“À, vậy không có biện pháp rồi, các ngươi nếu không muốn chết mà nói, liền không nên nghĩ về việc bị hắn giết như thế nào, mà các ngươi nên https://thuviensach.vn

suy nghĩ về việc làm sao giết ra ngoài, đem người nọ xử lý!” Diệp Thạch suy nghĩ rồi nói.

“Đó là một bát tinh võ linh đó!” Một thất tinh võ sư nói thầm.

“Nếu không muốn chết, vậy võ vương cũng phải đánh!” Nhớ lại lúc trước, Mộ Thần bất quá chỉ là võ sư mà vì mình, hắn liền cứng rắn chịu một kích của Sư Tử Ngọc, những người này kém xa Mộ Thần!

Diệp Thạch ngồi trước mặt trận pháp, không để ý tới mọi người nữa.

Vài võ sư trong này hai mặt nhìn nhau, nhất thời không còn lời gì để

nói.

Tạ Đan Yên đi tới bên người Diệp Thạch, tò mò hỏi: “Diệp Thạch, ngươi không phải đã là tứ cấp pháp sư rồi đi?”

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng rồi!”

Tạ Đan Yên mở to mắt, “Ngươi thật lợi hại!”

Lúc mới gặp mặt, nàng là cháu gái của hội trưởng cấp thấp công hội luyện dược sư ở Hoàng đô, mà Mộ Thần cùng Diệp Thạch đều chỉ là hai võ giả phổ thông ngay cả khách điếm cũng ở không nổi. Hiện giờ hai người này đều đã thành đại sư trong học thuật, ở Thánh Tinh học viện là đệ tử

thiên tài chạm tay có thể bỏng, nàng bất quá lại chỉ là tân sinh hết sức phổ

thông ở Thánh Tinh.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mạt khi thiếu niên cùng, lời này quả nhiên không sai.

Âm thanh công kích liên tục không ngừng, không ngừng kích thích màng tai mọi người.

https://thuviensach.vn

Sau khi trải qua hoảng loạn lúc ban đầu, vài đệ tử bắt đầu tỉnh táo lại, bắt đầu tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách, mặc dù thực lực đám đệ tử

ở đây có chút thấp, nhưng mà ít nhiều đều có hậu trường, trên tay bọn họ

đều có rất nhiều pháp khí do trưởng bối ban cho để bảo mệnh.

Diệp Thạch lại đang ngưng mi khổ tư với cái trận pháp thứ ba.

“Ài…” Diệp Thạch nhẹ hít một hơi, cái trận pháp thứ ba khó khăn hơn xa cái thứ hai, Diệp Thạch nghĩ tới mức đầu óc đều sắp nát rồi, cũng thử

qua vài loại phương pháp, nhưng trận pháp kia vẫn không chút sứt mẻ.

“Rất vất vả sao?” Một đệ tử đưa tới một ly linh thủy, đi lại đây lôi kéo làm quen.

Diệp Thạch tiếp nhận linh thủy uống xuống, vẻ mặt đau khổ, “Không có manh mối, ta đang nghĩ về Mộ Thần, nếu Mộ Thần có ở đây thì hắn nhất định sẽ có biện pháp mở trận pháp này.”

Tạ Đan Yên nhìn Diệp Thạch, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần mơ mộng, nếu nàng cũng có một vị hôn phu ưu tú như Mộ Thần, vậy nàng phỏng chừng cũng sẽ nghĩ về hắn.

Diệp Thạch một bên thôi diễn trận pháp, một bên cố gắng khôi phục nguyên khí, theo thời gian trôi qua, cái trận pháp thứ hai đã càng ngày càng yếu ớt, khói mù bao phủ đỉnh đầu mọi người càng lúc càng nhiều.

Đám người Tạ Đan Yên tại trước cửa bày ra cấm chế thật mạnh.

“Vẫn không được sao? Phá không được sao?” Tạ Đan Yên nhìn trận pháp càng ngày càng yếu ớt, hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch ảm đạm lắc đầu, “Không được.”

https://thuviensach.vn

Chuyện cho tới bây giờ rồi thì cũng chỉ có thể tử chiến tới cùng, Ân Tung lúc trước đã bị trọng thương, lúc này hắn lại không ngừng phá trận, hẳn là hắn sẽ bị hao tổn không nhỏ, chỉ cần cấm chế mà bọn họ bố trí có thể

phát sinh tác dụng, vậy hẳn là sẽ có thể có được năm phần thắng.

Tạ Đan Yên cắn chặt răng, chuyện cho tới bây giờ rồi, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩ, sống hay chết, tại một trận này!

Trận pháp trong tích tách bị phá mở ra, một đạo bóng đen đi đến, cư

nhiên lại là một con rối!

“Oanh!” Mấy tờ phù chú bắt đầu phát động.

“Các ngươi muốn ám toán ta sao? Nằm mơ!” Ân Tung âm trầm nở nụ

cười.

Sắc mặt Diệp Thạch trắng bệch, Ân Tung cẩn thận hơn so với hắn nghĩ. Cứ như vậy, phần thắng của bọn hắn sẽ không lớn!

“Oanh!” Thanh âm của hơn mười tờ phù chú phát động từ bên ngoài truyền tới, “Ai ám toán ta?!” Ân Tung bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ngã.

Ý thức được bên ngoài có người tương trợ, người trong mật thất vui mừng một trận, thấy Ân Tung bị đẩy ngã thì mọi người nhanh chóng phát động cấm chế.

Ân Tung vừa lúc bị đẩy ngã vào lúc cấm chế hoàn toàn phát động, cấm chế liên tiếp oanh tạc, Ân Tung bị đánh liên tục hộc máu.

Xuyên thấu qua trận pháp bị phá, một đám đệ tử thấy được một thân ảnh quen thuộc bên ngoài trận pháp.

“Mộ Thần!” Tạ Đan Yên nhịn không được mà hô nhỏ một tiếng.

https://thuviensach.vn

“Còn chưa động thủ?” Mộ Thần vừa nói vừa tung ra hơn mười tờ phù chú, lần thứ hai nện xuống trên người Ân Tung, hơn mười tờ tứ cấp Viêm hỏa phù này được Mộ Thần lấy dị hỏa phát động, Ân Tung bị đốt toàn thân cháy đen.

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối cự thạch pháp bảo, quay đầu hướng tới đầu Ân Tung ném qua.

Mọi người sôi nổi ra tay, Ân Tung dưới mọi người điên cuồng oanh tạc mà biến thành thi thể. Đại khái là trước đó ấn tượng mà Ân Tung lưu lại cho mọi người quá mức khủng bố, mọi người thẳng tới đem Ân Tung đánh thành một đám thịt nát mới dừng tay.

Mộ Thần lững thững đi đến, vài đệ tử tràn đầy sùng bái nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần một thân bạch y, thoạt nhìn khí độ ung dung, quý khí vô cùng.

Lam Nhược Phong thấy Mộ Thần thong dong trấn định bày mưu nghĩ

kế, lại nhìn qua mình chật vật bất kham, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần, nhất thời mừng rỡ như điên đi tới bên người Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi đã đến rồi! Ta thiếu chút nữa cho rằng không thấy được ngươi!”

Mộ Thần tức giận cốc đầu Diệp Thạch một cái, “Ngươi còn dám nói hả? Lời ta nói với ngươi, ngươi một chút cũng không để ở trong lòng hả?”

Diệp Thạch hơi bất an thè lưỡi, “Thực xin lỗi.”

Kỳ thật, nếu hắn có thể không để ý tới sinh tử của những người đó, trực tiếp mang Cương quyết giày rời đi, thì Ân Tung sẽ không đuổi kịp hắn.

https://thuviensach.vn

Chỉ là, mọi người dù sao cũng là đồng học, mắt mở trừng trừng nhìn nhiều người như vậy chết trước mặt mình, Diệp Thạch vẫn là có chút bất an.

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch co quắp, nhẹ hít một hơi.

Thấy bộ dáng ngượng ngùng của Diệp Thạch tại trước mặt Mộ Thần, sắc mặt đám đệ tử đã nhìn quen bộ dáng lạnh như băng của Diệp Thạch đều có chút quỷ dị.

“Các ngươi có thể đi rồi! Đi ra ngoài tìm cơ duyên đi!” Mộ Thần thản nhiên nói với đám người trong thạch thất.

Đám người Tạ Đan Yên hai mặt nhìn nhau, vài võ sư không tha liếc nhìn nhẫn không gian trên tay Ân Tung một cái, rồi nối đuôi đi ra ngoài.

“Đều đi rồi, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ mở miệng nói muốn chia của đâu!” Diệp Thạch thấy mọi người rời đi, ánh mắt lóe sáng nói.

Mộ Thần không cho là đúng, “Những người này có thể nhặt về một cái mệnh đã là rất may mắn rồi.”

Diệp Thạch xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ: Cũng đúng, nếu không phải là có mình mà nói, đám người này chỉ sợ đều đã biến thành thây khô.

Mộ Thần gỡ xuống nhẫn không gian của Ân Tung quét nhìn thử, phát hiện có không ít pháp khí, linh thảo trong nhẫn không gian củ Ân Tung, người này hẳn là đã làm không ít chuyện giết người cướp của. Tuy rằng giá trị con người của Ân Tung rất xa xỉ, nhưng mà đối với người phóng khoáng nguyên thạch như Mộ Thần mà nói, điểm thân gia ấy cũng không coi là cái gì.

“Cho ngươi này!” Mộ Thần tùy ý đưa nhẫn cho Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thật cẩn thận vươn tay tiếp lấy, hỏi: “Ngươi không cần sao?”

Mộ Thần nhún vai, không để bụng, “Cũng không có vật gì tốt, ngươi thích thì lưu lại đi.”

Diệp Thạch vui sướng gật đầu, “Được!”

Diệp Thạch quét nhìn đồ vật trong nhẫn không gian, phát hiện có không ít thứ tốt, âm thầm trách cứ ánh mắt Mộ Thần quá cao, nhiều bảo bối như vậy mà còn ngại ít.

Mộ Thần thấy dáng tươi cười tham tiền trên mặt Diệp Thạch thì buồn cười.

“Làm sao ngươi biết ta ở đây?” Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi.

Mộ Thần nhún vai, “Ta nhìn thấy ấn ký ngươi lưu lại, liền một đường đuổi tới đây.”

Diệp Thạch gật đầu, thần sắc có chút phức tạp, “Nguyên lai là như vậy à!”

“Ta vốn đã cho rằng ta có thể mở trận pháp ra để bỏ xa người nọ, không nghĩ tới lại không mở ra được trận pháp mà ta đã khinh thường. Ta cho rằng dựa vào bẫy rập là có thể đối phó người nọ, nhưng mà người nọ

lại cẩn thận hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Nếu không phải là ngươi đúng lúc đuổi tới, lần này ta liền bị lật thuyền trong mương rồi.” Diệp Thạch uể oải cúi đầu, ngại ngùng nói.

Mộ Thần xoa xoa đầu Diệp Thạch, “Ngươi đã làm rất tốt rồi!”

“Thật sao?” Đôi mắt Diệp Thạch tỏa sáng nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên!”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

151. Chương 151

Sau khi Mộ Thần không lưu tình hạ lệnh trục khách, vài đệ tử trước đó bị đuổi giết liền kết bạn với nhau ly khai.

“Minh sư tỷ, không biết trong nhẫn của cái tên bát tinh võ linh có bảo vật gì không… Kỳ thật, chúng ta cũng ra lực…” Nhưng Mộ Thần cái gì cũng không có phân cho bọn họ! Một tứ cấp võ sư tên Phan Võ bất mãn oán giận nói với Minh Phi Phi.

Phan Võ không cam lòng cắn chặt răng, nguyên bản hắn là muốn tới bí cảnh để đào bảo, nào biết, mới ngày đầu tiên liền gặp được cái tên sát thần Ân Tung nọ, đồ vật bảo mệnh trên người đã bị tiêu hao bảy tám phần, hùng tâm tráng chí của Phan Võ khi vừa tiến vào bí cảnh cũng bị mai một bảy tám phần.

Minh Phi Phi cười lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh như băng nhìn Phan Võ, “May mắn là ngươi không đem lời này nói trước mặt Mộ Thần, nếu không thì ngươi đã chết rồi, nói không chừng, mọi người còn phải chết chung với ngươi ấy.”

Phan Võ sửng sốt một chút, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Minh sư tỷ, ngươi nói là, Mộ Thần có thể sẽ động thủ giết chúng ta?”

Minh Phi Phi híp mắt, sắc mặt thản nhiên, “Vì sao lại không?”

https://thuviensach.vn

Đệ tử hằng năm chết ở trong bí cảnh rất nhiều, những đệ tử đó có chút người là bị yêu thú hoặc là cấm chế bên trong bí cảnh gây thương tích, nhưng càng nhiều người là chết ở trong tay người một nhà.

Tu luyện giả vì tu luyện, chuyện giết người đoạt bảo là chuyện rất bình thường.

Vừa rồi Mộ Thần tựa hồ đã động sát khí, nhưng mà có thể là bởi vì đang bảo trì hình tượng tốt trước mặt Diệp Thạch, cho nên không hề động thủ.

Nếu như vừa rồi tên Phan Võ kia nói ra chuyện phân chia kích thích Mộ Thần, không chừng Mộ Thần thật sự sẽ động thủ.

Mộ Thần hẳn là rất muốn giết đám người bọn hắn đi? Dù sao, tên đồ

tể kia không đến hai mươi tuổi đã là bát tinh võ linh, thiên tư tất nhiên là không tồi, chắc chắn là hắn rất được Không Sát yêu thích. Nếu như Không Sát biết được hắn chết ở trên tay Mộ Thần cùng Diệp Thạch, hai người bọn hắn hẳn là sẽ có một chút phiền toái.

Cũng may, Mộ Thần người này còn không có mất hết nhân tính, thả

bọn họ ly khai.

Diệp Thạch tình căn thâm chủng đối với Mộ Thần, nếu Mộ Thần thật sự đem bọn họ giết hết, Diệp Thạch khẳng định cũng sẽ giấu diếm thay Mộ

Thần.

“Có thể nhặt về được một cái mạng đã là rất may mắn rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá.” Minh Phi Phi ảm đạm nói.

Sắc mặt Phan Võ đổi đổi, lúc trước đệ tử Thánh Tinh chết ở trên tay tên đồ tể kia có hơn mười người, tử trạng của những người đó đều rất khủng bố! Nhớ tới những đồng môn chết rồi, Phan Võ không khỏi có vài phần thỏ tử hồ bi.

https://thuviensach.vn

“Không nghĩ tới nhanh như vậy Diệp Thạch đã là tứ cấp trận pháp sư.”

Mễ Thanh Nhi đi cùng với Tạ Đan Yên, nói thầm.

Tạ Đan Yên gật gật đầu, nói: “Ừ, đúng là không nghĩ tới.”

Mộ Thần đã đủ nghịch thiên rồi, Diệp Thạch tuy rằng thiếu một chút so với Mộ Thần, nhưng mà hai người kia, lại là một đôi.

“Bên trong thạch thất thứ hai là một bộ công pháp trong Dạ minh châu, Diệp Thạch nghiên cứu cái trận pháp thứ ba lâu như vậy mà cũng không nghiên cứu ra cái kết quả gì, trận pháp khó khăn có nghĩa là bên trong trận pháp có bảo vật gì đó rất trân quý, vậy đồ vật trong cái thạch thất thứ ba hẳn là rất bất phàm!”

Tạ Đan Yên cười khổ một chút, “Không quản là cái gì, nó cũng không quan hệ với chúng ta.”

“Cũng đúng! Tên Diệp Thạch này lại chuẩn bị phát đạt!” Trên mặt Mễ

Thanh Nhi lộ ra vài phần hâm mộ.

Tạ Đan Yên cười khổ, nói: “Đi nhanh đi, có thời gian hâm mộ người khác thì còn không bằng đi tìm cơ duyên của chúng ta.”

Mễ Thanh Nhi gật đầu, “Đan Yên, ngươi nói đúng!”

… …

“Vừa rồi Lam Nhược Phong cũng có ở đó?” Mộ Thần bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thạch, mở miệng hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, hơi có chút chột dạ, vội vàng giải thích: “Đúng thế! Nhưng ta không có quan hệ với hắn, ta vốn không muốn cứu hắn, chỉ

là hắn lại xen lẫn bên trong đám người kia, không hiểu như thế nào, ta liền thuận tay cứu hắn.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gãi đầu, nhịn không được mà uể oải, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội xử lý Lam Nhược Phong, không nghĩ tới dưới nhân duyên lại cư

nhiên cứu người này một mạng.

Mộ Thần cúi đầu suy nghĩ, hắn nhìn ra, Diệp Thạch đối với việc cứu Lam Nhược Phong tràn ngập phản cảm, nhưng mà bởi vì trùng hợp hoặc là bởi vì số mệnh mà Lam Nhược Phong lại vì có Diệp Thạch cứu mà còn sống, trong nguyên tác Diệp Thạch đã cứu Lam Nhược Phong rất nhiều lần.

“Người này không phải là người tốt gì đâu.” Mộ Thần trầm mặc một hồi, mở miệng nói.

Diệp Thạch vội vàng gật đầu, “Ngươi nói đúng, vốn là tên điên kia căn bản không phát hiện ra ta, ta cũng không muốn quản, nhưng mà Lam Nhược Phong bỗng nhiên lại kêu ta cứu mạng, sau đó lại có rất nhiều người đều kêu ta cứu mạng…” Diệp Thạch nói xong lời cuối cùng thì có chút buồn rầu, thanh âm càng ngày càng thấp.

“Hắn không phải là kêu ngươi cứu mạng! Hắn là muốn mạng của ngươi!” Mộ Thần ôm hai tay lạnh lùng nói.

Diệp Thạch gật đầu đồng ý, “Ta biết!” Tình huống lúc ấy thật sự rất nguy hiểm.

“Được rồi, không cần nghĩ về tên rác rưởi đó, ngươi về sau tận lực cách hắn xa một chút là được.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật gật đầu.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên sắc lạnh, thời điểm Lam Nhược Phong đi khỏi thạch bích, hắn đã tại trên người Lam Nhược Phong hạ Minh dẫn hương.

https://thuviensach.vn

Loại hương này đối với con người mà nói thì vô sắc vô vị, cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng mà nó lại có thể hấp dẫn cao cấp yêu thú! Mộ

Thần rất ngạc nhiên, hiện giờ ánh sáng nhân vật chính của tên Lam Nhược Phong kia rất mỏng manh như vậy, nó có thể giúp hắn tránh được một kiếp này hay không?

“Mộ Thần, ngươi tới đây xem thử trận pháp này đi, ta đã thử rất nhiều phương pháp cũng mở không ra.” Diệp Thạch chỉ vào trận pháp trên vách tường, nói.

Mộ Thần nghe vậy thì đi tới trước trận pháp nghiên cứu.

Diệp Thạch đem trận pháp thư lấy ra, đem huyết tích ở tại trên trang sách.

“Vừa rồi có rất nhiều người, ta cũng không dám mở ra trận pháp thư

nhìn.” Diệp Thạch thè lưỡi nói.

Mộ Thần nhăn mày, nhìn chằm chằm Diệp Thạch, ôn hòa nói: “Ngươi làm đúng, bất quá ngươi cũng có thể mở ra trận pháp thư nhìn, nhưng mà sau đó ngươi phải đem người nhìn thấy đều giết hết! Bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi.”

Sắc mặt Diệp Thạch đổi đổi, dời đề tài, nói: “Ta mới vừa phá hai cái trận pháp, hình như đã lĩnh ngộ được vài điều, hẳn là có thể đọc thêm được hai trang.”

Trận pháp thư trên tay Diệp Thạch rất kỳ quái, chỉ có thể đọc một chút, nếu như mạnh mẽ lĩnh ngộ trận pháp thuật quá mức cao thâm thì sẽ bị

phản phệ.

Mộ Thần đánh giá Diệp Thạch một phen, khẽ thở dài, ý vị sâu sa nói:

“Thạch Đầu, đây là một thế giới người ăn thịt người, ngươi đừng quá thiện lương.”

https://thuviensach.vn

“Ta biết rồi.” Diệp Thạch kiên trì nói.

“Bên trong thạch thất này có cái gì?” Mộ Thần dời đi đề tài, hỏi.

Thấy Mộ Thần không nhiều lời trên vấn đề giết người nữa, Diệp Thạch nhất thời thở ra một hơi, “Là hai mươi bốn viên Dạ minh châu, tổ

hợp lại là một bộ công pháp.” Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên Dạ minh châu, triển lãm một chút.

Mộ Thần gật đầu, “Thứ này không tồi, đồ vật bên trong cái thạch thất này hẳn là càng quý giá hơn.”

Diệp thang gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Lam Nhược Phong chạy rất nhanh tại trên sườn núi, tuy rằng đã từ

trên tay Ân Tung chạy thoát, nhưng mà lúc trước hắn bị Ân Tung đuổi giết đã bị thương, bởi vì bảo mệnh mà lúc trước hắn đã mạnh mẽ đem thương thế áp xuống, bây giờ áp như thế nào cũng áp không nổi.

“Nhược Phong!” Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Lam Nhược Phong nhìn thấy có hai người đi tới thì sắc mặt nhăn nhó một chút, Trang Du cư nhiên đi cùng Lục Nghiêu? Nhìn qua thì bộ dáng hai người đúng là rất có ăn ý.

“Ngươi sao lại đi cùng Lục Nghiêu?” Lam Nhược Phong nhìn Trang Du, nhịn không được mà mở miệng trách cứ.

Một tên quái vật của Minh Nguyệt giết hại nhiều người Thánh Tinh học viện bọn họ như vậy, người nọ còn muốn đem bọn họ một lưới bắt hết đấy! Nhưng Trang Du cư nhiên đi cùng Lục Nghiêu?

Trang Du hơi chột dạ cúi đầu, có chút do dự nói: “Chúng ta chỉ vừa vặn gặp được.”

https://thuviensach.vn

“Lam thiếu, ngươi cũng thật là chật vật nha!” Lục Nghiêu khinh thường nhìn Lam Nhược Phong, nói.

Nhìn thấy sự khinh miệt trên mặt Lục Nghiêu, Lam Nhược Phong cảm thấy tâm như là bị người ta hung hăng đâm một nhát. Mộ Thần đã khinh thường hắn, tên Lục Nghiêu này cũng đồng dạng khinh thường hắn. Bọn họ

đều đem hắn thành rác rưởi!

Sắc mặt Lam Nhược Phong âm trầm, Trang Du đánh giá Lam Nhược Phong một phen, lo lắng hỏi: “Nhược Phong, ngươi sao lại biến thành như

vậy, gặp phải yêu thú sao?”

Lam Nhược Phong liếc mắt nhìn Lục Nghiêu một cái, trong mắt hiện lên vài phần điên cuồng, “Yêu thú? Không gặp được! Nhưng mà lại gặp được một tên bát tinh võ linh!”

“Bát tinh võ linh? Nhược Phong, ngươi không phải là nhìn nhầm rồi?

Ngươi gặp được chính là một bát tinh võ sư, mà không phải bát tinh võ linh đi!” Trang Du nghiêng đầu cười nói.

Lam Nhược Phong nhìn nụ cười trên mặt Trang Du, sắc mặt nhăn nhó lại, bây giờ hắn làm gì có tâm tư nói giỡn với Trang Du.

“Đúng thật là một bát tinh võ linh, người nọ rất hung tàn, lại có tu luyện hóa huyết đại pháp, người này giết không ít đệ tử Thánh Tinh chúng ta, hắn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết!” Thời điểm tên đồ tể kia chuẩn bị giết đám bọn hắn đã từng tuyên bố, muốn cho đệ tử Thánh Tinh học viện một người cũng ra không được!

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong, mở to mắt hỏi: “Nhược Phong, ngươi không phải là bị ma chướng đi? Nếu thực sự có một người lợi hại như vậy, vậy ngươi làm thế nào tránh thoát được?”

https://thuviensach.vn

“Người nọ bị Mộ Thần cùng Diệp Thạch liên thủ giết!” Lam Nhược Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nghiêu nói.

Nghe được lời Lam Nhược Phong nói, Lục Nghiêu đầy hưng trí nhướng mày, sắc mặt như thường.

Lam Nhược Phong thấy sắc mặt thong dong của Lục Nghiêu thì nhịn không được mà nhíu mày, Lam Nhược Phong vốn tưởng rằng khi Lục Nghiêu nghe thấy tin người nọ chết thì sẽ kinh ngạc một chút, không nghĩ

tới Lục Nghiêu cư nhiên bình tĩnh như thế.

Sắc mặt Lục Nghiêu như thường, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Đã chết rồi? Trong tiềm thức, Lục Nghiêu luôn hy vọng cái tên sư

huynh này của mình chết đi. Hai người luôn luôn tranh đấu, quan hệ xưa nay kỳ thật cũng không tốt lắm.

Nhưng mà, thực lực của Ân Tung mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn nếu như chết ở trên tay Mộ Thần cùng Diệp Thạch, vậy hai người Mộ Thần cùng Diệp Thạch kia cường hãn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Khó đối phó!

Trang Du nhìn Lam Nhược Phong, trong ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

“Nhược Phong, Mộ Thần chỉ là một nhị tinh võ linh, Diệp Thạch cũng chỉ là nhất tinh, nếu thật sự là như ngươi nói người nọ là bát tinh võ linh, vậy hai người kia liên thủ cũng không thể là đối thủ của đối phương!”

Chênh lệch quá lớn!

Trang Du đồng tình, thương hại nhìn Lam Nhược Phong. Lam Nhược Phong nhịn không được mà cười khổ trong lòng, hắn lúc này tại trong mắt https://thuviensach.vn

Trang Du chính là một tên điên bị kích thích quá độ, chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ đi?!

Lục Nghiêu híp mắt nhìn Lam Nhược Phong, hỏi: “Ngươi nói ngươi được Mộ Thần cùng Diệp Thạch cứu? Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu?”

Lam Nhược Phong nguyên bản không muốn nhiều lời thêm với Lục Nghiêu, nhưng mà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng trả lời: “Bọn họ

hiện tại đang ở Vân Thanh sơn. Bọn họ đã mở ra được một cái bảo khố của trận pháp tông sư, đạt được không ít chỗ tốt, trong đó có một bộ công pháp trong hai mươi bốn viên Dạ minh châu, thập phần trân quý.”

“Nhẫn không gian của tên đồ tể kia cũng tới tay hai người kia, liền tính kế tiếp hai người kia cái gì cũng không làm thì hẳn là cũng đã thu hoạch xa xỉ.”

“Lúc chúng ta rời đi thì tựa hồ là bọn họ đang muốn mở ra cái trận pháp thứ ba. Nếu bọn họ thật sự mở ra được, vậy không biết có thể đạt được cái thứ gì nghịch thiên không nữa.”

Trang Du nghe mà ngạc nhiên, trên mặt Lục Nghiêu cũng hiện lên vài phần ghen tị.

Lục Nghiêu híp mắt, Lam Nhược Phong ngay từ đầu căn bản không muốn để ý tới hắn, hiện tại lại bày ra một bộ biết sẽ nói hết, người này là muốn mượn đao giết người sao?

Nhẫn không gian của Ân Tung cư nhiên rơi xuống trên tay Mộ Thần?

Đồ vật khác thì không sao, chỉ là nếu hóa huyết đại pháp của ma đạo truyền thừa mà hắn đạt được bị thất lạc thì sẽ phiền toái.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

152. Chương 152

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đứng ở trước mặt cái trận pháp thứ ba, không ngừng tính toán.

Diệp Thạch rất có thiên phú tại trên trận pháp, tại trên phương diện nào đó thì trình độ của Diệp Thạch đã cao hơn Mộ Thần.

Diệp Thạch nhìn thấu được nhược điểm của trận pháp, Mộ Thần lại biết tính toán, hai người không ngừng bàn luận, lấy thừa bù thiếu, lại có trận pháp thư của Diệp Thạch để tham khảo, tiến bộ về trận pháp thuật phải nói là tăng nhanh.

Hai người tốn thời gian bốn ngày, cuối cùng thấy được chỗ đột phá.

“Từ cái mắt trận này.” Diệp Thạch chỉ vào một cái trận văn lần lượt thay đổi trên trận pháp, “Nếu như cái mắt trận này hỏng, trận pháp này liền sẽ tự sụp đổ.”

Đôi mắt Diệp Thạch tản ra thanh mang, cả người lộ ra một cỗ thần thái tự tin.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch thần thái sáng sủa, trong mắt hiện lên vài phần thưởng thức.

“Kết quả mà ta tính ra giống với ngươi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng Diệp Thạch lấy ra một loạt công cụ phá trận, sau đó mạnh mẽ công phá mắt trận.

“Hình như đã buông lỏng!” Diệp Thạch vui mừng nói.

Mộ Thần gật đầu, “Ta cũng thấy vậy.”

“Hai vị, cần hỗ trợ không?”

Mộ Thần mày nhảy dựng, hai người phía sau phá trận pháp phát ra một trận dao động, Lục Nghiêu cùng Trang Du đi tới.

Sắc mặt Diệp Thạch đen xuống.

Trang Du thấy gian thạch thất thứ hai rỗng tuếch, đánh giá Diệp Thạch, hỏi: “Diệp Thạch, nghe nói ngươi tại trong đây tìm được rất nhiều bảo vật?!”

Diệp Thạch tức giận nói: “Thì thế nào?”

Trang Du bất mãn nhìn Diệp Thạch, ủy khuất nói: “Diệp Thạch, ngươi sao lại luôn ôm địch ý lớn như thế với ta?”

Diệp Thạch nhíu mày, hắn chẳng lẽ phải làm ra vẻ mặt ôn hoà đối với một gia hỏa luôn muốn đào góc tường của mình sao?

“Ta cứ như vậy đấy, ngươi nếu như bất mãn thì có thể đi!” Diệp Thạch lạnh lùng nói.

Trang Du nhẹ hít một hơi, vẻ mặt bao dung nhìn Diệp Thạch, “Diệp Thạch, ngươi không thể luôn có thái độ ấy đối với người khác như vậy, sẽ

đắc tội rất nhiều người!”

Diệp Thạch bị Trang Du nhìn mà ác hàn một trận, thầm nghĩ: Ta đối với người khác cũng không có như vậy, ta chỉ đối với mình ngươi như vậy.

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, ta nghe nói các ngươi đã giết một bát tinh võ linh?”

Trang Du ngạc nhiên hỏi.

Diệp Thạch nhăn mày, liếc mắt đánh giá Lục Nghiêu một cái, tức giận hỏi: “Có quan hệ gì với ngươi sao?”

“Không quan hệ với ta, nhưng mà ta nghe nói, thời điểm các ngươi giết tên bát tinh võ linh kia thì có rất nhiều đệ tử đều giúp đỡ, nhưng sau đó ngươi lại đem đồ vật giữ làm của riêng.” Trang Du chỉ trích nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trang Du,

“Đúng vậy! Tất cả đồ vật đều là ta giữ, ngươi có ý kiến?”

Trang Du nhăn mày, “Diệp Thạch, ngươi rất bá đạo rồi, những đệ tử

đó đều có giúp đỡ mà.”

Diệp Thạch phiên cái xem thường, hắn không có đòi đám người kia lễ

vật cho ân cứu mạng liền không tồi rồi, nếu không phải là Mộ Thần đúng lúc đuổi tới, hắn nói không chừng đã… Chết!

Diệp Thạch cười lạnh, “Ngươi thiện lương như vậy, đạo đức tốt như

vậy, vậy ngươi đem tất cả bảo vật trên tay ngươi đều đưa cho ta đi.”

Trang Du dùng vẻ mặt bất trị nhìn Diệp Thạch, “Diệp Thạch, ngươi cũng quá tham rồi, ngươi đã có nhiều như vậy rồi mà còn nhớ thương đồ

của ta.”

“Cút! Cái thứ đê tiện! Lăn xa một chút!” Diệp Thạch chịu không nổi mà mắng.

Sắc mặt Trang Du nhất thời trắng bệch, Lục Nghiêu che ở trước người Trang Du, lạnh băng nhìn Diệp Thạch, “Ngươi không nên quá phận!”

https://thuviensach.vn

“Ngươi đi chết đi!” Diệp Thạch tung hơn mười tờ tứ cấp phù chú về

phía Lục Nghiêu.

Diệp Thạch vừa ra tay, Lục Nghiêu nhất thời nhớ tới thời điểm đấu võ lúc trước Quý Đông Thành cho mình một kích, Lục Nghiêu nhất thời nổi trận lôi đình, ánh mắt nhìn Diệp Thạch tràn ngập sát ý, tuy rằng tràng tỷ thí kia là mình thắng, nhưng lại thắng chật vật không chịu nổi.

Diệp Thạch nhìn qua như là ra tay với Lục Nghiêu, trên thực tế, tất cả

phù chú đều quỷ dị chuyển hướng, bay về phía Trang Du.

Trang Du thấy phù chú bay tới, nhất thời sợ hãi mặt trắng bệch.

“Chết đi! Chết đi! Chết nhanh đi!” Diệp Thạch nhìn Trang Du, trong mắt toát ra quang mang nhiệt liệt, chết, chết, tên kia rốt cục chuẩn bị chết sao?

Lục Nghiêu lắc mình chắn trước người Trang Du, hơn mười tờ phù chú kia bị Lục Nghiêu chắn xuống, trên người Lục Nghiêu toát ra một trận kim quang, khi kim quang xuất hiện thì một cỗ áp lực to lớn bao phủ trên đầu Diệp Thạch.

Diệp Thạch chỉ cảm thấy một cỗ khí tức sâu không lường được tập trung mình lại, tại dưới cổ hơi thở này, hắn chẳng qua là một con kiến, thân thể muốn động cũng không có cách nào động.

Trong lúc mành chỉ treo chuông, Mộ Thần mở ra cái trận pháp thứ ba, đem Diệp Thạch kéo vào trong trận pháp.

“Oanh!” Tuy Mộ Thần động tác rất nhanh, nhưng mà tốc độ của kim quang lại càng nhanh, đạo kim quang kia đánh mạnh vào trên người Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vừa tiến vào gian mật thất thứ ba thì liền hộc ra một búng máu.

“Thạch Đầu, ngươi sao rồi?” Mộ Thần khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thạch hỏi.

“Ta không sao, mau đem trận pháp phong bế lại đi!” Diệp Thạch mới vừa nói xong liền hộc ra một búng máu tiếp.

Mộ Thần nghe vậy, nhanh chóng tại trên trận pháp vẽ ra một loạt trận văn, trận pháp rất nhanh đã khép lại.

Sắc mặt Mộ Thần âm trầm vô cùng. Quá sơ suất! Hắn cư nhiên mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thạch bị đánh ở trước mặt hắn, mà hắn lại bất lực.

Kim quang phát động công kích kia tựa hồ tương đương với một kích của cường giả võ hoàng, Mộ Thần khủng hoảng nhìn Diệp Thạch, hồi lâu cũng không dám đi kiểm tra khí tức của Diệp Thạch.

Mộ Thần vươn tay ôm lấy Diệp Thạch, dò xét mạch đập, ngoài ý lại cảm thấy khí tức của Diệp Thạch mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, tuy rằng bị thương có chút nặng, nhưng mà không có nguy hiểm tới tánh mạng.

“Ngươi không có việc gì?” Mộ Thần mở to mắt, vui sướng nói.

Diệp Thạch lấy ra trận pháp thư kim sắc trước ngực, suy yếu khụ một tiếng, nói: “Đại bộ phận công kích đều bị nó hấp thu.”

Một kích của cao thủ hoàng cấp hủy thiên diệt địa, liền tính là cường giả võ vương ngạnh chịu một kích kia thì cũng sẽ chết không có chỗ chôn, may mắn là đại bộ phận công kích đều bị trận pháp thư kia hấp thu, trên https://thuviensach.vn

người hắn lại mặc bảo y ngũ cấp Huyết tàm ti, mới miễn cưỡng bảo vệ

được tánh mạng.

Mộ Thần thở ra một hơi, “May mắn, may mắn! Ngươi đem sách kia thu hồi lại đi, sách này nhất định phải hảo hảo bảo tồn.”

Diệp Thạch gật đầu, đem trận pháp thư thu lại trước ngực.

Diệp Thạch tựa vào trong lòng Mộ Thần, nhịn không được mà có vài phần ủy khuất, lần đầu tiên hắn muốn động thủ giết Trang Du, Sư Tử Ngọc lại nhảy ra làm rối, hại Mộ Thần bị trọng thương! Lần thứ hai hắn muốn động thủ giết Trang Du, Lục Nghiêu lại che chở Trang Du, hắn chẳng những không đắc thủ, lại còn bị trọng thương! Trang Du có cái gì tốt lành mà mỗi lần đều có người che chở hắn?!

Nhưng mà, Diệp Thạch sờ sờ quyển sách trước ngực mình, người phụ

thân kia của mình cũng không phải là cái gì cũng tồi, hắn tựa hồ đã cứu mình một mạng.

“Có đau không?” Mộ Thần thấy sắc mặt Diệp Thạch trắng bệch, lo lắng hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu, nói: “Cũng chịu được.”

Chỉ là, ôm ấp của Mộ Thần thật ấm áp, ấm áp đến mức hắn nhất thời lại không muốn rời đi.

Mộ Thần đút cho Diệp Thạch một viên đan dược trị liệu thương thế, đem tay đặt trên lưng Diệp Thạch, dược lực tản ra khắp cơ thể Diệp Thạch chữa trị.

Mặt Mộ Thần âm trầm, trong nguyên văn, Diệp Thạch cùng hắn đều chết ở trên tay Lục Nghiêu. Mới vừa rồi Diệp Thạch xém nữa đã chết ở trên tay Lục Nghiêu, lực ảnh hưởng của nguyên văn xác thực không nhỏ!

https://thuviensach.vn

Trang Du đứng bên ngoài trận pháp, có chút mất mát hỏi: “Trận pháp bị phong bế rồi sao?”

Lục Nghiêu gật đầu, “Đúng vậy! Bị phong tỏa từ bên trong.”

Trang Du nhíu mày, vừa rồi Diệp Thạch bị kim quang đánh trọng thương, căn bản không có khả năng phong bế trận pháp, cho nên, người phong bế trận pháp chỉ có thể là Mộ Thần! Mộ Thần đây là đang đề phòng hắn sao?

(Má này bao giờ mới chịu tỉnh?? 凸(｀ﾛ´)凸)

Lục Nghiêu nhíu mày, nghe nói Diệp Thạch đã từng dựa vào phong bế

cái trận pháp thứ hai mà chắn được Ân Tung sư huynh hai ngày, cái trận pháp thứ ba này hơn xa cái thứ hai, muốn lấy bạo lực phá trận mà nói, chỉ

sợ phải liên tục công kích hơn mười ngày.

“Trận pháp này có thể phá không?” Trang Du hỏi.

Lục Nghiêu lắc đầu, “Trong nhất thời sợ là không được.”

Trang Du tiếc nuối thở dài, rồi tò mò hỏi: “Lục Nghiêu, đạo kim quang vừa rồi là cái gì, hình như là rất lợi hại?”

Lục Nghiêu cười nói: “Đó là pháp bảo mà ông nội ta lưu lại trên người ta.”

Trên tay hắn có một khối lệnh bài phong ấn một đạo công kích của ông nội hắn, theo lý mà nói, lệnh bài kia chỉ có tại thời điểm hắn có nguy hiểm tánh mạng mới có thể khởi động, công kích lần này của Diệp Thạch rõ ràng là không có uy hiếp đến sinh mệnh hắn nhưng lại ngoài ý muốn mà phát động, xác thực là có chút kỳ quái.

https://thuviensach.vn

“Ta cảm thấy đạo công kích kia còn lợi hại hơn công kích của sư phụ

ta.” Trang Du nói.

Lục Nghiêu cười lạnh, “Đạo công kích kia tương đương với một kích của ông nội ta, sư phụ ngươi là vương cấp, ông nội ta lại là hoàng cấp, làm sao có thể giống được.”

Sắc mặt Lục Nghiêu thản nhiên, trong mắt lại hiện lên sự khinh miệt, hiển nhiên là không để Sư Tử Ngọc vào mắt.

Trang Du đảo mắt, một kích của cao thủ hoàng cấp? Tu vi của Diệp Thạch mới chỉ tại cảnh giới võ linh, nếu trúng một kích kia vậy có thể…

chết không?

Tên Diệp Thạch này vẫn luôn đối đầu với mình, hắn rốt cục sắp chết sao?

Nếu Diệp Thạch chết, vậy Mộ Thần sẽ như thế nào? Nếu như không có Diệp Thạch, vậy hắn cùng Mộ Thần…? Trang Du cúi đầu, trên mặt hiện lên vài phần đỏ ửng.

Trang Du tại trước trận pháp bồi hồi, Lục Nghiêu hơi do dự nhìn trận pháp trước mặt, nếu như điên cuồng tấn công thì phải tốn thời gian hơn mười ngày, hắn hẳn là có thể phá nó, chỉ là lệnh bài bảo mệnh trên người hắn đã không còn hữu dụng, mà tình huống vừa rồi, Diệp Thạch tuy rằng bị

thương, nhưng Mộ Thần lại vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì cả.

Thực lực của hắn là nhị tinh võ linh, Mộ Thần cũng đồng dạng, đánh với Mộ Thần thì phần thắng cũng không cao lắm.

Thời gian cho phép ở bí cảnh tổng cộng chỉ có một tháng, hắn phải tốn thời gian dài như vậy đi thử đánh với một người không biết tiền đồ sao?

https://thuviensach.vn

Lục Nghiêu nhìn trận pháp trước mặt, bỗng nhiên trong lòng kịch liệt bất an một trận.

“Đi thôi, chúng ta đi nơi khác đi.” Lục Nghiêu nghĩ nghĩ rồi nói.

Trang Du gật đầu, có chút không tha nhìn trận pháp bị phong bế kia một cái, “Được rồi.”

Diệp Thạch không ngừng hấp thu nguyên thạch khôi phục thương thế, ba ngày sau, thương thế của Diệp Thạch cư nhiên khôi phục được bảy tám phần.

Diệp Thạch hoạt động thân thể một chút, “Nhanh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều.”

Mộ Thần cười nói: “Hẳn là có tác dụng của Bách Quyết Luyện Thể.”

Diệp Thạch bị thương không tính là nặng, nhưng cũng không tính là nhẹ. Nhất tinh võ linh bình thường muốn khôi phục đến trình độ hiện tại của Diệp Thạch thì không có nửa tháng thì không được.

Diệp Thạch gật đầu, “Nói cũng đúng.” Hắn vì tu luyện pháp quyết kia mà tiêu phí nhiều thời gian cùng nguyên thạch như vậy, nếu như luyện thứ

đó mà vô dụng thì rất tổn thương đấy.

“Tiểu bạch kiểm kia không công kích trận pháp?” Diệp Thạch có chút cổ quái hỏi.

“Đại khái là cảm thấy không thể, cho nên rút lui rồi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch siết chặt tay, rầu rĩ nói: “Coi như là hắn trốn nhanh, nếu như hắn công kích trận pháp, ta liền cho hắn một chút nhan sắc!”

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Được rồi, giáo huấn lần này còn chưa đủ sao? Gặp được hắn thì ngươi trốn xa một chút, tạm thời không https://thuviensach.vn

nên chính diện xung đột với hắn.”

Nghĩ đến thiếu chút nữa chết ở trên tay Lục Nghiêu, Diệp Thạch nhất thời có chút ngượng ngùng.

Tiểu bạch kiểm kia thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu lợi hại, cư

nhiên lại cất giấu một đòn sát thủ như vậy, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương rồi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

153. Chương 153

Diệp Thạch siết chặt tay, đôi mắt không ngừng loạn chuyển, mệnh tên Trang Du này quá tốt rồi, mình có nên lại tìm một cơ hội xuống tay không nhỉ? Hắn không tin Trang Du có thể vẫn luôn có vận tốt như thế, mỗi lần đều có người xuất đầu cho hắn! Chờ tới lúc rời khỏi bí cảnh về học viện, mình còn muốn ra tay với Trang Du liền đã quá muộn.

Mộ Thần thấy vẻ mặt Diệp Thạch thì giận tái mặt, lạnh lùng trách mắng: “Đem suy nghĩ của ngươi thu hồi lại, không nên xuống tay với Trang Du!”

Diệp Thạch ủy khuất nhìn Mộ Thần, thần sắc suy sụp, “Quát cái gì?

Ngươi luyến tiếc hắn sao?”

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là không rồi. Là số mệnh của Trang Du quá mạnh mẽ, nếu ngươi đi giết hắn, nói không chừng sẽ phải bồi cả chính ngươi vào, quá nguy hiểm!”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần oán giận.

Mộ Thần nhẹ hít một hơi, giải thích: “Đạo kim quang lúc trước hẳn là bảo mệnh phù mà tổ phụ của Lục Nghiêu lưu lại trên người Lục Nghiêu.”

“Theo lý mà nói, thứ này chỉ có tại thời điểm Lục Nghiêu gặp được nguy hiểm mới có thể phát động, nhưng lúc trước người ngươi đối phó https://thuviensach.vn

chính là Trang Du, công kích chân chính rơi xuống trên người Lục Nghiêu rất ít, nhưng mà kim quang kia vẫn phát động.”

Diệp Thạch mặt đỏ lên, chột dạ hỏi: “Ngươi biết ta đối phó với Trang Du?”

Mộ Thần phiên cái xem thường, “Ta cũng không phải mù!”

Diệp Thạch thè lưỡi, nói: “Mộ Thần, nếu lúc ấy Lục Nghiêu không có nguy hiểm, vậy kim quang kia vì sao lại phát động?”

“Ngươi có biết cái thứ số mệnh này không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Biết.”

Tu sĩ nếu muốn đạt tới cảnh giới cao thâm, thì thứ số mệnh này ắt không thể thiếu.

“Số mệnh của Trang Du hẳn là phi thường tốt, cho nên bên cạnh hắn vẫn luôn có thể vây quanh một vòng người, mà ngươi, mỗi lần ra tay đều sẽ

hoàn toàn ngược lại.” Mộ Thần thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Diệp Thạch.

“Vậy làm sao bây giờ?” Diệp Thạch sợ hãi hỏi.

Chẳng lẽ bởi vì một thứ số mệnh mạc danh kỳ diệu đó mà hắn liền phải cả đời chịu đựng tên Trang Du đê tiện kia sao? Hắn mỗi lần nhìn thấy Trang Du đều muốn ói đó!

“Cách hắn xa một chút là được rồi. Kỳ thật, căn cứ theo quan sát của ta thì số mệnh của Trang Du cũng có quan hệ với người bên cạnh hắn, người bên cạnh hắn càng mạnh, số mệnh của hắn sẽ lại càng mạnh. Nếu bên cạnh hắn không có người, vậy một mình hắn cũng không coi là cái gì.”

Bạch Liên Hoa thụ cùng chính quy công của hắn là quan hệ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bởi vì số mệnh của Lam Nhược Phong bị mình https://thuviensach.vn

cướp đi, nên chỗ tốt mà Trang Du có được từ trên người Lam Nhược Phong cũng liền ít theo.

Diệp Thạch cái hiểu cái không, bỗng nhiên nghĩ tới Lam Nhược Phong.

Diệp Thạch vẫn luôn có một loại cảm giác, đó là tiền đồ nguyên bản của Lam Nhược Phong không chỉ như vậy, chỉ là số mệnh của hắn bị Mộ

Thần tước đoạt.

“Nghĩ gì vậy?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu, “Không có gì, đúng rồi, trong phòng này có bảo vật gì không?”

“Ta còn chưa xem xét.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch mở to mắt, thầm nghĩ: Là bởi vì lo lắng cho mình nên Mộ

Thần ngay cả bảo vật cũng không có xem xét sao? Tại trong cảm nhận của Mộ Thần, mình trân quý hơn so với bảo vật sao? Diệp Thạch không ngừng não động suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

“Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?” Mộ Thần bỡn cợt hỏi.

“Không có gì.” Diệp Thạch đi lên phía trước cầm tay Mộ Thần.

Mộ Thần cười gãi gãi lòng bàn tay Diệp Thạch, Diệp Thạch nhịn không được mà đỏ mặt.

Trên vách tường gian mật thất thứ ba chỉ dùng Dạ minh châu phổ

thông chiếu sáng, bên trong thạch thất có ba cái hộp được đặt trên bàn, nghĩ

cũng biết là đồ vật trong ba cái hộp này chính là phần thưởng cho bọn hắn.

Diệp Thạch mở ra cái hộp thứ nhất, phát hiện là một hộp nguyên thạch.

https://thuviensach.vn

“Gì đây?? Chỉ là mấy khối phá nguyên thạch này mà còn trịnh trọng dùng hộp đựng?”

Mộ Thần tức giận nói: “Ngươi xem kỹ rồi hẵng nói. Đây không phải là phổ thông nguyên thạch đâu.”

Diệp Thạch sửng sốt, bắt đầu cảm thụ một chút nguyên khí trong nguyên thạch, kinh ngạc nói: “Quả thật không phải là nguyên thạch phổ

thông!”

“Sư phụ nói, mạch khoáng nguyên thạch ở Huyền Phong đế quốc rất cằn cỗi, tại địa phương tài nguyên phong phú mới có được nguyên thạch phẩm chất cao. Nguyên thạch này tựa hồ phẩm chất rất cao.” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần cầm một khối nguyên thạch lên chậm rãi hấp thu, nồng đậm nguyên lực dũng mãnh chạy vào cơ thể, thực lực Mộ Thần nhanh chóng tăng lên một mảng lớn.

“Nguyên lực ẩn chứa trong một khối nguyên thạch này tương đương với gần trăm thậm chí gần ngàn lần nguyên thạch phổ thông.” Mộ Thần híp mắt nói.

Diệp Thạch đếm đếm, nói: “Trong này tổng cộng có một trăm hai mươi khối nguyên thạch.”

Mộ Thần gật đầu, nói: “Ngươi thu hồi lại đi.”

“Chúng ta mỗi người một nửa.” Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói.

Mộ Thần gật đầu, “Cũng được.”

Đồ vật trong cái hộp thứ hai chính là hơn mười quyển trận pháp thư.

https://thuviensach.vn

“Cái thạch thất này chính là do một trận pháp sư lưu lại, bên trong này hẳn là ghi lại một ít tâm đắc về trận pháp của hắn.” Mộ Thần nói.

“Ta cảm thấy mấy quyển sách này không kiến giải tốt bằng quyển sách kia của ta.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên là không thể so bằng quyển sách kia rồi. Trên đời này có lẽ không có bao nhiêu trận pháp thư có thể so sánh với quyển sách kia.”

Quyển sách kia thường thường một câu đều là nhất châm kiến huyết, rất nhiều tri thức trận pháp cao thâm đều được phân tích đơn giản dễ hiểu.

Diệp Thạch đắc ý nhếch khóe miệng.

“Tuy rằng bản trận pháp thư kia của ngươi rất tốt, nhưng nó dù sao cũng có hạn, tiếp xúc một chút tri thức trận pháp khác cũng rất quan trọng.”

Mộ Thần nhắc nhở.

Diệp Thạch gật đầu, “Ừ, ta hiểu rồi.”

“Mộ Thần, mau mở ra cái hộp thứ ba nhìn xem trong đó có cái gì đi!”

Diệp Thạch vội vàng nói.

Mộ Thần mở hộp ra, phát hiện trong hộp có một đôi kim sắc ong mật.

“Thứ gì đây?” Diệp Thạch nhịn không được mà nhíu mày.

Mộ Thần híp mắt, “Hình như là Thôn Thiên Phong.”

“Tên này rất khí phách nha!” Diệp Thạch mở to mắt, tò mò nói.

Mộ Thần híp mắt nói: “Trong truyền thuyết, Thôn Thiên Phong cái gì cũng ăn, rất lợi hại.”

https://thuviensach.vn

“Thật hả? Nhưng nhìn bộ dạng hai con này nửa sống nửa chết, hình như không có bao nhiêu tác dụng…” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần nhìn Thôn Thiên Phong trong hộp, nói: “Hai con này tựa hồ

đã bị trọng thương, hiện tại giống như đang trong trạng thái nửa chết.”

Diệp Thạch nhíu mày, hỏi: “Nửa chết? Vậy có thể dùng không?”

Mộ Thần lắc đầu, “Hẳn là không thể. Chúng ta hẳn là cần nghĩ biện pháp làm bọn nó tỉnh lại rồi mới dùng được.”

Diệp Thạch nhíu mày, “Chủ nhân của mật thất này cũng quá keo kiệt rồi, chỉ để lại một chút phá nguyên thạch, mấy quyển phá thư, còn có hai con tử ong mật cho chúng ta. Mệt chúng ta còn tốn lớn khí lực như vậy để

phá trận.”

Mộ Thần không biết làm sao nhìn Diệp Thạch, dở khóc dở cười nói:

“Được rồi, đừng náo loạn nữa, người ta có thể chừa chút đồ vật cho chúng ta đã không tồi rồi.”

Diệp Thạch bĩu môi, có chút không cho là đúng.

“Đi thôi, tổng cộng chỉ có thời gian một tháng, bây giờ đã qua một nửa rồi. Chúng ta đi tới nơi khác đi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch vội vàng gật đầu, “Được, chúng ta phải nhanh lên, không thể để cho tên Trang Du kia cướp sạch đồ vật trong bí cảnh!”

Nghe thấy lời Diệp Thạch nói, tâm Mộ Thần nhất thời trầm xuống, số

mệnh Trang Du vẫn luôn rất nghịch thiên, Lục Nghiêu lại đang ở bên cạnh hắn, hai người kia cũng không biết đã có bao nhiêu chỗ tốt từ trong bí cảnh rồi.

https://thuviensach.vn

“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Mộ Thần điều chỉnh sắc mặt một chút rồi nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Đi thôi.”

… …

Lam Nhược Phong chạy nhanh giữa sườn núi, bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên phía sau Lam Nhược Phong, “Ngươi! Đứng lại cho ta!”

Lam Nhược Phong nhíu mày, ngừng lại.

Lam Nhược Phong nhịn không được siết chặt tay, trong lòng ảm đạm một mảnh, Lam Nhược Phong vẫn luôn cảm thấy mình cũng là một thiên tài. Tuy rằng không có nghịch thiên như Mộ Thần, nhưng mà so sánh với đệ tử khác thì ưu tú hơn nhiều.

Nhưng chỉ vừa mới tiến vào bí cảnh ngày đầu tiên, hắn đã bị một tên bát tinh võ linh đuổi giết chật vật bất kham. Sau đó lại bị Diệp Thạch không lưu tình trục xuất đi, bây giờ lại tùy tiện nhảy ra một nữ nhân có thể

nghiền áp hắn.

Người tới một thân phục sức Thánh Tinh học viện, mặt mày lạnh lùng, một thân thực lực đạt tới cấp bậc tứ tinh võ linh.

Nữ nhân này hẳn là không biết hắn, trên người đối phương lộ ra một cỗ cao ngạo từ trong khung, người này hiển nhiên là không có đặt hắn vào mắt.

Lam Nhược Phong nhìn người tới, tâm tình nhịn không được mà ảm đạm, thiên tài cứ một tên lại một tên không ngừng nhảy ra, đánh sâu vào lòng Lam Nhược Phong.

https://thuviensach.vn

“Ngươi từ Vân Thanh sơn tới?” Người tới lạnh lùng hỏi.

Lam Nhược Phong gật đầu, “Phải.”

Lam Nhược Phong đánh giá người tới, chợt phát hiện khuôn mặt người này có chút quen mắt, giật mình nhớ tới nam tử lúc trước bị tên quái vật kia của Minh Nguyệt học viện bổ một kiếm, diện mạo của hắn tựa hồ

thập phần tương tự với nữ tử này.

Trong lòng Lam Nhược Phong dâng lên một cỗ khoái cảm quỷ dị, thiên tài thì như thế nào, không có số mệnh thì còn không phải là chưa nổi danh liền chết sao.

Hiệu trưởng vẫn luôn đóng băng một thiên tài như vậy, luôn cho rằng đó là vũ khí bí mật. Nào biết, không đợi người kia bộc lộ tài năng liền chết oan chết uổng, người nọ bị chết đích thực rất đáng thương. Hắn chết rồi, ngoại giới cũng không biết Thánh Tinh từng có một nhân vật thiên tài như

thế.

“Ngươi có từng gặp qua một người diện mạo tương tự ta chưa?” Cảnh Phi Nguyệt cau mày, mở miệng hỏi.

Lam Nhược Phong gật đầu, “Gặp qua rồi.”

Cảnh Phi Nguyệt vội hỏi, “Ngươi gặp qua? Hắn ở đâu?”

Lam Nhược Phong thở dài một hơi, hơi ảm đạm nói: “Hắn lúc trước tại Vân Thanh sơn gặp được một tên võ linh của Minh Nguyệt, đã chết thảm trong tay đối phương rồi.”

Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt tái nhợt lại, nàng và Cảnh Phi Ly là song bào, hai người tâm linh tương thông. Mấy ngày trước, trong lòng nàng đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt, vẫn luôn hoảng loạn. Qua nhiều ngày, https://thuviensach.vn

tuy cỗ dự cảm không tốt trong lòng nàng càng ngày càng thịnh, nhưng mà nàng vẫn không thể tin được chuyện này.

“Ca ca quả nhiên đã xảy ra chuyện sao?” Cảnh Phi Nguyệt thấp giọng nói.

Lam Nhược Phong cúi đầu thầm nghĩ: Quả nhiên là huynh muội, thực lực của nữ tử này cường hãn như thế, hơn phân nửa cũng là bát cấp tư chất, huynh trưởng nàng hơn phân nửa cũng vậy. Hắn nói mà, vì sao hiệu trưởng vẫn luôn không thu đồ đệ, nguyên lai là đã thu rồi.

“Người giết hắn hiện tại ở đâu?” Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt dữ tợn hỏi.

Lam Nhược Phong cúi đầu, than thở nói: “Người nọ chết rồi, chết trên tay Mộ Thần cùng Diệp Thạch.”

Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt rất khó coi, “Người nọ hẳn phải chết trên tay của ta mới đúng!”

Lam Nhược Phong híp mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, lấy trình độ kiêu ngạo của Cảnh Phi Nguyệt, nàng tất nhiên là khinh thường mượn tay người khác báo thù.

“Người nọ chết trên tay Mộ Thần cùng Diệp Thạch, nhẫn không gian của hắn cũng rơi xuống tay hai người, hẳn là di vật của ca ca ngươi cũng ở

trong đó.” Lam Nhược Phong thản nhiên nói.

Cảnh Phi Nguyệt híp mắt, có thâm ý liếc mắt nhìn Lam Nhược Phong một cái, nói: “Ta biết rồi, ngươi đi đi!”

Lam Nhược Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của Cảnh Phi Nguyệt thật lạnh lẽo, trong lòng nhất thời toát ra một cỗ hàn khí.

Lam Nhược Phong cúi đầu, như được đại xá mà ly khai.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

154. Chương 154: Lam Nhược Phong Chết

Lam Nhược Phong chạy dọc đường, thầm nghĩ: Lục Nghiêu cùng Trang Du hẳn là đã đi tìm Mộ Thần và Diệp Thạch rồi. Cũng không biết song phương có đụng mặt không. Nếu hai phe bọn họ đánh nhau rồi chết đi một hai tên thì tốt rồi, đồng quy vu tận thì càng tốt.

Nghĩ tới Trang Du, Lam Nhược Phong không khỏi cảm giác tim như

bị đao cắt. Hắn đã từng cho rằng, hắn sẽ cùng Trang Du nhất sinh nhất thế.

Kết quả, người này có Lục Nghiêu xong liền không chút do dự quăng hắn đi.

Hắn đã từng cho rằng Trang Du thiên chân thiện lương và có chút không quả quyết, lại không nghĩ rằng, khi cái người này ngoan tâm lên thì cũng là giết người không thấy máu, chỉ vì có người ưu tú hơn mình mà Trang Du vứt mình đi không chút thương tiếc.

Nghĩ tới Trang Du, Lam Nhược Phong lại nghĩ tới Diệp Thạch. Nếu người Diệp Thạch thích là mình, vậy nếu có người càng ưu tú hơn mình xuất hiện, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Diệp Thạch là một người tử tâm nhãn, nếu người hắn chung tình chính là mình, vậy vô luận người khác ưu tú bao nhiêu, hắn cũng sẽ không di tình biệt luyến. Lam Nhược Phong không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, nhưng mà loại cảm giác này dị thường mãnh liệt.

https://thuviensach.vn

Nếu người Diệp Thạch thích là mình, vậy Thanh Minh Diễm cùng hộp sắt lấy ra từ cửa hàng kia liền đều là của mình! Nếu vài thứ kia đều thuộc về mình, như vậy người nổi bật nhất trên trận đấu lần này, chính là mình!

Lam Nhược Phong lắc lắc đầu, đem Trang Du và Diệp Thạch từ trong đầu quăng ra ngoài.

Khuôn mặt Lam Nhược Phong âm trầm, thầm nghĩ: Vô luận là Trang Du hay là Diệp Thạch cũng không phải là cái thứ gì tốt cả.

Lam Nhược Phong cắn chặt răng, mờ mịt nhìn chung quanh, tiến vào bí cảnh đã hơn mười ngày nhưng hắn vẫn chưa thu hoạch được gì, nếu cứ

như vậy thì lần vào bí cảnh này hắn liền vào không!

Trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện rất bình thường, gia tộc đã càng ngày càng thất vọng với hắn, Hoa Xu cũng chẳng quan tâm hắn nữa, cứ như vậy thì hắn sẽ bị sư phụ và gia tộc đồng thời buông tha.

Tâm tình Lam Nhược Phong có chút cấp bách, nên hắn không có chú ý tới một đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy tham lam nhìn hắn.

Lam Nhược Phong rất nhanh chạy như bay tới phía trước, đột nhiên một trận gào thét vang lên bên tai Lam Nhược Phong.

Lam Nhược Phong sợ hãi mở to mắt nhìn cự xà kia mở ra miệng rộng, đó là hình ảnh cuối cùng trong mắt hắn.

“A…” Tại phía sau Lam Nhược Phong có một tên đệ tử mặt tròn vừa vặn thấy một màn như vậy, vừa định sợ hãi kêu to thì đã bị một tên đệ tử

mày rậm khác bụm miệng lại, hai người rất nhanh chạy ra xa.

Cự xà nuốt xong Lam Nhược Phong liền lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người, thiếu hưng trí mà ly khai.

https://thuviensach.vn

“Không đuổi tới đây?” Đệ tử mặt tròn dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Ừ, nguy hiểm thật!” Đệ tử mày rậm gật đầu nói.

“Con cự xà kia hẳn là yêu thú tứ cấp đỉnh đi? Lam Nhược Phong chắc là không hề có lực chống đỡ với con cự xà kia rồi.” Đệ tử mặt tròn hoảng sợ nói thầm.

Đệ tử mày rậm gật đầu, trên mặt chưa tiêu tán hết sự sợ hãi, “Nhưng mà rất kỳ quái! Con rắn kia hẳn là Hoa Ảnh Hồ Xà nghe nói loại xà này rất làm biếng, ăn no nê xong là có thể ngủ hết một năm, thậm chí vài năm. Con rắn kia đã là tứ cấp đỉnh rồi, theo lý mà nói, Lam Nhược Phong học trưởng hẳn là nhập không vào mắt nó mới đúng.”

Cự xà kia đã phát hiện ra bọn họ trước, nhưng mà vẫn buông tha bọn họ, tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Nhưng mà Lam Nhược Phong lại bị

yêu thú kia ăn!

Đệ tử mặt tròn không hiểu, tự hỏi: “Đúng vậy! Vì sao nhỉ?”

“Trời mới biết! Nghĩ nhiều như vậy làm gì, Lam Nhược Phong đều đã chết rồi. Đi nhanh thôi, địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm.” Đệ tử

mày rậm thấp giọng nguyền rủa.

Đệ tử mặt tròn gật đầu, “Nói đúng, trước kia có người nói bí cảnh rất nguy hiểm, ta còn không cho là đúng. Tiến vào rồi mới biết được, địa phương quỷ quái này thật sự là mỗi bước đều nguy cơ! Sư huynh, lần tiến vào bí cảnh này thật đúng là cái gì yêu ma quỷ quái cũng có. Ngươi nghe nói chưa, Minh Nguyệt học viện bỏ vào đây một tên cường giả bát tinh võ linh, vừa mới tiến vào ngày đầu tiên đã giết thiệt nhiều đệ tử của Thánh Tinh chúng ta.”

“Nghe nói đó là một sát thần! Tên điên kia muốn một lưới bắt hết người học viện chúng ta, nhưng mà vận khí người này không tốt lắm, hắn https://thuviensach.vn

gặp phải Mộ Thần cùng Diệp Thạch, nên tráng niên mất sớm. Vẫn là đệ tử

của học viện chúng ta lợi hại hơn!” Đệ tử mày rậm đắc ý nói.

“Mộ Thần và Diệp Thạch quả thật rất cường hãn!” Đệ tử mặt tròn sùng bái nói.

“Nghe nói tên sát tinh kia chém chết một cao thủ tứ tinh võ linh mà học viện chúng ta che dấu lâu nay. Không biết là thật hay giả.” Đệ tử mặt tròn nói thầm.

Đệ tử mày rậm gật đầu nói: “Ta ban đầu còn tưởng rằng là đồn bậy thôi, sau lại mới biết được là thật. Học viện chúng ta không chỉ che dấu một cao thủ, nghe nói đó là một đôi huynh muội, một ca ca thì đã bị chém, còn lại một muội muội, mà muội muội hình như đang tìm người ca ca kia. Đã có rất nhiều người nhìn thấy vị muội muội kia, tuổi cô gái kia không lớn, tu vi lại ở cảnh giới tứ tinh võ linh, còn mạnh hơn Mộ Thần cùng Diệp Thạch.

À mà ta nghe nói, Mộ Thần và Diệp Thạch có thể giết cái tên quái vật kia của Minh Nguyệt là do mưu lợi.”

“Được rồi, sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Nghe nói phía trước có dược viên, bên trong đã khai quật ra không ít linh dược, Trang Du ở trong đó tìm được hai gốc ngàn năm linh thảo, vừa dùng một gốc thì đã lên cấp.”

“Vận khí của Trang Du thật tốt, nhưng mà nghe nói vận khí của Mộ

Thần và Diệp Thạch càng tốt hơn. Bọn họ tìm được một cái truyền thừa của cao cấp trận pháp sư.”

“Lại nói tiếp, Trang Du tựa hồ đi chung với người Minh Nguyệt học viện, không biết hắn nghĩ như thế nào lại đi chung với họ!”

“Người Minh Nguyệt hại chết nhiều người của học viện chúng ta như

vậy, Trang Du còn đi cùng người Minh Nguyệt học viện, hắn thật sự không biết suy nghĩ!”

https://thuviensach.vn

“Đi thôi, đừng bàn về hắn nữa, việc này không tới phiên chúng ta quản.”

Bên trong thạch thất, Diệp Thạch hừ một tiếng.

Mộ Thần không hiểu hỏi Diệp Thạch: “Sao vậy?”

Diệp Thạch lắc đầu, “Không biết, nhưng mà tựa hồ là chuyện tốt, giống như là gông xiềng xiềng xích ta đã bị mở ra, rất thoải mái.”

Mộ Thần cười nói: “Vậy à? Vậy đích thật là chuyện tốt.”

Diệp Thạch có loại cảm giác này, vậy là Lam Nhược Phong đã chết?

Đã chết rồi sao? Nếu thật sự chết thì tốt! Nếu Lam Nhược Phong chết được vậy thì có thể chứng minh, chính quy công cũng có thể bị xử lý!

Trong dược viên.

Trang Du đang bên người Lục Nghiêu thì đột nhiên hừ một tiếng.

Lục Nghiêu không hiểu hỏi Trang Du: “Sao vậy? Ngươi bị thương?”

Trang Du lắc đầu, “Không có.” Nhưng mà đột nhiên lại cảm giác rất là khó chịu, tâm như là bị thiếu mất một khối vậy. Vì sao lại có loại cảm giác này?

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch mới vừa rời khỏi Thanh Vân sơn thì một thân ảnh xa lạ liền xuất hiện ở trước mặt hai người.

“Gặp qua Mộ thiếu, gặp qua Diệp thiếu.” Người tới một thân phục sức Minh Nguyệt học viện, ánh mắt trong suốt, cung kính hữu lễ.

Diệp Thạch đánh giá người tới, trong mắt xẹt qua vài phần quái dị.

https://thuviensach.vn

Người Minh Nguyệt học viện? Tới đánh nhau sao? Nhưng nhìn không giống mà! Mới chỉ là tu vi bát tinh võ sư, thấy thế nào cũng là một con gà yếu, một bàn tay của hắn cũng có thể tát tên kia bay ra ngoài. Chẳng lẽ là che dấu tu vi? Thoạt nhìn cũng không giống! Thật sự là nhìn rất yếu!

“Có chuyện gì sao?” Diệp Thạch nháy mắt tỉnh táo lại, hỏi người tới.

Cái gọi là vươn tay không đánh mặt cười, tuy rằng Diệp Thạch rất khó chịu với người Minh Nguyệt học viện, nhưng mà đối phương có thái độ

như thế, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay được.

“Nghe nói Bách Quyết Luyện Thể đang trong tay hai vị?” Nam tử thản nhiên hỏi.

“Không có.” Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền nói.

Nam tử thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thạch, không để bụng nói:

“Nhìn khí huyết của Diệp đồng học tràn đầy, ngươi hẳn là đã tu luyện tới trình độ ngân bích của Bách Quyết Luyện Thể đi?”

Diệp Thạch đảo mắt, hắn tuy rằng không biết cái gì gọi là ngân bích, nhưng mà đoạn thời gian trước, hắn vừa tu luyện xong Bách Quyết Luyện Thể thì bên ngoài thân thể sẽ hiện lên một tầng ngân quang, như vậy hẳn là ngân bích đi?!

Mộ Thần ôm hai tay, thản nhiên nhìn người tới, người này tựa hồ rất hiểu biết về Bách Quyết Luyện Thể!

“Ngươi có quan hệ gì tới Lục Nghiêu? Hắn phái ngươi tới sao?” Diệp Thạch hỏi.

Sắc mặt nam tử nhăn nhó lại, “Ta làm sao có thể là do Lục Nghiêu phái tới? Hắn là cừu nhân không đội trời chung của ta!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn nam tử, “Ngươi nói gì? Cừu nhân?”

Mộ Thần suy tư một chút, nói: “Ngươi hình như cũng tu luyện Bách Quyết Luyện Thể, ngươi là đứa con mồ côi của Kim gia?”

Nam tử ngây ra một lúc, cười khổ nói: “Mộ thiếu mắt sáng như đuốc, ta… Cũng có thể tính như vậy.”

“Ngươi tới đây là muốn lấy lại Bách Quyết Luyện Thể?” Mộ Thần hỏi.

Nam tử lắc đầu, “Không có.”

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn nam tử, “Thật sự?”

Mộc Minh Phong cười nói: “Bách Quyết Luyện Thể này không phải là người người đều có thể tu luyện. Kim gia sở dĩ diệt vong, chính là bởi vì họ

tôn sùng luyện thể! Vốn là, lấy tư chất của gia gia ta thì rất có cơ hội trở

thành võ hoàng, đáng tiếc hắn say mê luyện thể, tiêu phí đại lượng thời gian và tinh lực kiếm nguyên thạch mua máu yêu thú và tài liệu để luyện thể.”

Diệp Thạch híp mắt, không hiểu, “Bọn họ vì sao lại chuyên chú luyện thể như thế? Bởi vì luyện thể có thể cường thân kiện thể sao?”

Mộc Minh Phong lắc đầu, “Bởi vì truyền thuyết nói rằng nếu đem luyện thể thuật tu luyện tới tử kim bích thì sẽ có thể mở ra bảo khố của Kim gia, phía trên ngân bích là ngọc bích, phía trên ngọc bích là kim bích, phía trên kim bích chính là tử kim bích.”

Mộc Minh Phong nhẹ hít một hơi, nói: “Vài vị gia gia của ta đến lúc chết bất quá cũng chỉ là kim bích.”

Bách Quyết Luyện Thể đó là thứ mà chỉ kẻ có tiền mới có thể tu luyện nổi. Người tu luyện nó mỗi ngày sẽ bị nó đốt hết tiền.

https://thuviensach.vn

Kim gia đã diệt vong, hắn có thể che dấu những thứ quan hệ tới bảo khố Kim gia đã là không tồi rồi, làm gì còn tinh lực nữa. Liền tính từ trên tay Mộ Thần đòi lại được Bách Quyết Luyện Thể, nhưng muốn tu luyện thành thì cũng không có khả năng!

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, gia gia của người này hẳn là võ vương đi?

Hắn nghe nói Kim gia có vài vị võ vương, võ vương tu luyện tới chết cũng chỉ là kim bích sao?

Bảo khố của Kim gia nhất định có rất nhiều bảo vật đi, nếu không thì làm sao người Kim gia cần phải hao tổn tâm cơ muốn mở ra nó như vậy đâu?

“Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không?” Diệp Thạch hỏi.

“Ta có thể nói cho các ngươi biết phương pháp mở ra bảo khố, nhưng mà tới thời điểm mở ra bảo khố thì các ngươi phải dẫn ta theo.” Mộc Minh Phong nhíu mày nói.

Diệp Thạch suy nghĩ nhìn Mộc Minh Phong, nói: “Có thể.”

Mộc Minh Phong thở ra một hơi, nói: “Vậy thì tốt rồi, ta có một cái tin tức miễn phí, đưa cho hai vị vậy.”

“Tin gì?” Diệp Thạch hỏi.

“Sư Tử Ngọc là gián điệp mà Minh Nguyệt học viện cắm trong Thánh Tinh học viện, hắn tựa hồ đã thuyết phục được để Trang Du gia nhập Minh Nguyệt học viện. Đợi lần này ra ngoài bí cảnh, Trang Du và Sư Tử Ngọc hẳn là sẽ rời đi Thánh Tinh tới Minh Nguyệt.” Mộc Minh Phong nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, hắn bản không trông cậy vào Mộc Minh Phong sẽ nói ra cái tin gì có dinh dưỡng, không nghĩ tới người này cư nhiên https://thuviensach.vn

tuôn ra một cái tin tức lớn như vậy. Trang Du sẽ rời Thánh Tinh học viện?

Vậy mình về sau có phải là có thể thoát khỏi cái tên đó hay không?

Mộ Thần híp mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi: “Tin tức chuẩn xác sao?”

Mộc Minh Phong gật đầu, thản nhiên cười, “Hẳn là sẽ không sai.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

155. Chương 155: Bí MậT CủA BáCh QuyếT LuyệN Thể

Mộ Thần cúi đầu suy nghĩ.

Mộc Minh Phong ôm hai tay, đầy hưng trí đánh giá Mộ Thần.

“Bảo tàng làm thế nào mới mở ra?!” Thấy hai người đều không nói lời nào, Diệp Thạch có chút vội vàng hỏi.

“Cái này không vội, chờ tới lúc hai vị tu luyện tới cảnh giới tử kim bích thì có thể tới cửa hàng Phi Nguyệt ở Fred đế quốc truyền tin tức. Đến lúc đó ta sẽ nói cho hai vị phương pháp mở ra bảo khố.” Mộc Minh Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

Kim gia có quan hệ không tốt với cửa hàng Phi Nguyệt, phụ thân Mộc Minh Phong là người Kim gia, mẫu thân lại là tiểu thư của cửa hàng Phi Nguyệt.

Ái tình của phụ mẫu Mộc Minh Phong rất tốt, nhưng mà ngoại giới lại không biết quan hệ của hai người, cũng bởi vì chuyện này mà thời điểm Kim gia bị giết tới cửa mới không có liên lụy đến Mộc Minh Phong.

“Vì sao phải đợi đến lúc đó?” Diệp Thạch không hiểu.

“Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi tu luyện không đến trình độ kia thì căn bản không có biện pháp mở ra bảo tàng.” Mộc Minh Phong đánh giá hai người rồi nói.

https://thuviensach.vn

“Nếu khi chúng ta tu luyện tới trình độ kia rồi nhưng ngươi lại xong đời thì làm thế nào?” Diệp Thạch bĩu môi, cười như không cười hỏi Mộc Minh Phong.

Sắc mặt Mộc Minh Phong cứng ngắc một chút, rồi sau đó cười nói:

“Đến lúc đó, hai vị chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mở ra bảo tàng thôi.”

“Ngươi…” Diệp Thạch tức giận nhìn Mộc Minh Phong.

Mộ Thần ngăn cản Diệp Thạch, “Được rồi, Thạch Đầu, đừng náo loạn.”

Diệp Thạch hung hăng trừng Mộc Minh Phong.

“Hai vị, sau này còn gặp lại.” Mộc Minh Phong liếc mắt nhìn hai người một cái, nhanh nhẹn rời đi.

Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng Mộc Minh Phong, siết chặt tay, không cam lòng nói: “Chúng ta hẳn là nên tra tấn tên tiểu bạch kiểm kia, ép hỏi ra bí mật của Bách Quyết Luyện Thể.”

Mộ Thần không cho là đúng, “Hắn dám một mình tiến đến thì tất nhiên là có thứ dựa vào, thực lực của cửa hàng Phi Nguyệt cũng rất lớn, nói không chừng trên người hắn cũng có dạng pháp bảo cùng loại với đạo kim quang trên người Lục Nghiêu.”

Nghĩ đến đạo kim quang kia trên người Lục Nghiêu, Diệp Thạch không khỏi sợ hãi.

“Cứ coi như vậy đi, để tiểu bạch kiểm kia đi đi.” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần cúi đầu cười lạnh, một cái bảo tàng của Kim gia mà người nhớ thương thật nhiều! Lục gia, cửa hàng Phi Nguyệt, còn có vị sư phụ tiện https://thuviensach.vn

nghi kia của mình.

“Ta đã nói Sư Tử Ngọc người nọ rất quái lạ mà, nguyên lai hắn là gián điệp của Minh Nguyệt học viện, tiểu bạch kiểm kia vừa gặp liền thấy hắn rất gian trá, quả nhiên là như vậy.” Diệp Thạch dời đề tài nói.

Mộ Thần híp mắt, “Sau khi ra ngoài thì chúng ta phải lập tức đem sự

tình của Sư Tử Ngọc thông báo cho học viện, nếu như để tên này tới Minh Nguyệt học viện thì liền phiền toái lớn.”

Diệp Thạch nghi hoặc hỏi: “Rất phiền toái sao? Một võ vương thôi mà, đi rồi thì thôi.”

“Không đơn giản như vậy, Sư Tử Ngọc ở Thánh Tinh học viện đã nhiều năm, hẳn là hắn đã nhất thanh nhị sở không ít bí tân của học viện, nếu như hắn đầu phục Minh Nguyệt học viện, vậy sẽ rất phiền toái.” Mộ

Thần bình tĩnh nói.

Mộ Thần cúi đầu, khi đi ra ngoài thì hắn sẽ lập tức nói cho sư phụ về

chuyện Sư Tử Ngọc, nếu như Sư Tử Ngọc thật sự muốn rời đi Thánh Tinh, vậy thì sắp tới hắn sẽ có động tác, người này bây giờ còn ở trong địa bàn của Thánh Tinh, muốn xử lý hắn vẫn là có thể.

Trang Du là nhân vật chính, tạm thời không động được hắn, nhưng mà muốn giảm bớt vũ lực hắn thì có thể.

… …

“Thiếu gia, ngươi vì sao không đòi lại Bách Quyết Luyện Thể? Thứ

này vẫn nên do chúng ta nắm giữ trên tay thì mới bảo hiểm hơn.” Một đệ tử

thân mặc quần áo của Minh Nguyệt học viện, bình tĩnh hỏi Mộc Minh Phong.

https://thuviensach.vn

Mộc Minh Phong híp mắt, trong Bách Quyết Luyện Thể viết cái gì thì Mộc Minh Phong đã sớm biết, hắn cũng đã thử tu luyện qua luyện thể thuật này rồi, nhưng mà thật sự rất thống khổ!

Nghe nói, luyện thể thuật này càng đến hậu kỳ thì càng khó tu luyện, nếu hắn tốn đại lượng thời gian và tinh lực đi tu luyện nó thì tất nhiên sẽ

kinh động tới Lục gia, con cáo già Lục gia kia cũng không dễ chọc.

Như thế thì còn không bằng đi tìm một người tu luyện pháp quyết này.

Người Lục gia đã biết pháp quyết tại trên người Mộ Thần cùng Diệp Thạch, hẳn là Lục gia sẽ nghĩ biện pháp đối phó hai người này, có hai người này hấp dẫn hỏa lực thì cũng không tồi.

“Thiếu gia, hai người Mộ Thần cùng Diệp Thạch có thiên phú rất cao, hiện tại không diệt trừ thì về sau sợ là sẽ càng khó đối phó.” Nam tử nói.

Mộc Minh Phong nhẹ hít một hơi, “Lạc thúc, thực lực bây giờ của ngài chỉ là lục tinh võ linh, chưa chắc là đối thủ của hai người bọn họ, phải biết là Ân Tung cũng chết trên tay hai người đó đấy.”

Ân Tung, đây chính là một bát tinh võ linh đó! Hiệu trưởng Không Sát vì bồi dưỡng hắn mà lao lực tâm huyết. Nhưng Ân Tung chết cũng tốt, Ân Tung tuổi còn trẻ đã là bát cấp võ linh, làm người lại hung tàn thành tánh, người này nếu như không chết, vậy làm sao có cơ hội cho bọn họ xuất đầu!

Nhưng mà đáng tiếc là chỉ chết một tên Ân Tung, Lục Nghiêu lại còn sống rất tốt!

Bí cảnh chỉ có người dưới hai mươi tuổi mới có thể đi vào, nhưng mà không có chuyện nào là tuyệt đối cả, chỉ cần có tâm thì vẫn sẽ có thể qua mặt.

https://thuviensach.vn

Tỷ như nam tử bên người Mộc Minh Phong, nguyên bản hắn là cường giả võ vương, sử dụng Quán Thể thuật chiếm giữ thân thể một thiếu niên, miễn cưỡng có thể phát huy ra thực lực lục tinh võ linh.

“Khối thân thể này thật kém cỏi.” Vương Lạc bất mãn nói thầm.

Mộc Minh Phong híp mắt, dùng Quán Thể thuật dời hồn có rất nhiều hạn chế, nếu không phải là Vương Lạc chuẩn bị đến đại nạn, phải vội vã tiến vào bí cảnh tìm kiếm linh vật có thể kéo dài thọ mệnh, Vương Lạc sẽ

không dễ dàng sử dụng loại cấm thuật này.

Loại cấm thuật này yêu cầu người dời hồn cùng người bị dời hồn là quan hệ huyết thân. Sau khi dời hồn thành công thì linh hồn của người bị

dời hồn sẽ tự động mai một, người dời hồn nếu như vượt qua một tháng nửa tháng vẫn không về được trong thân thể của mình thì cũng sẽ tử vong, liền tính thuận lợi trở về thân thể mình thì thực lực cũng sẽ hạ xuống nhanh chóng.

“Lạc thúc, ngươi tìm được linh vật có thể kéo dài tuổi thọ chưa?” Mộc Minh Phong hỏi.

Vương Lạc nhíu mày lắc đầu, “Còn chưa có.” Linh vật kéo dài tuổi thọ nếu như dễ tìm như vậy thì hắn cũng không đến mức phải sử dụng loại cấm thuật này tiến vào bí cảnh.

Mộc Minh Phong khẽ thở dài, “Ta nghe người ta nói, Trang Du đã phát hiện ra hai gốc linh thảo ngàn năm bên trong dược viên kia, cũng không biết có công hiệu kéo dài tuổi thọ hay không.”

Trang Du phát hiện được hai gốc linh thảo, một gốc là về Trang Du, một gốc khác bị Lục Nghiêu lấy đi. Nghe nói dược viên kia có cấm chế bảo hộ, nhưng Trang Du có được linh mắt bẩm sinh, có thể xem thấu lỗ hổng cấm chế.

https://thuviensach.vn

Trên mặt Vương Lạc hiện lên vài phần tham lam, lập tức lại hiện lên kiêng kị, “Trang Du này đã cùng một chỗ với Lục Nghiêu rồi. Mà lão hồ ly Lục gia kia tựa hồ có đặt pháp bảo bảo mệnh trên người Lục Nghiêu.”

Tư chất của Lục Nghiêu đã nghiền áp hết thiên chi kiêu tử ở Fred đế

quốc, lão quái vật Lục gia cũng không khỏi thiên vị Lục Nghiêu hơn vài phần.

Mộc Minh Phong không cho là đúng, “Cái này thì Lạc thúc không cần lo lắng, ta trước đó đã tiến vào chỗ kia, phát hiện nó bị phá hư nghiêm trọng, giống như là dấu vết có cao thủ võ hoàng ra tay. Cao thủ cấp võ hoàng đương nhiên sẽ không xuất hiện tại địa phương này, hẳn đó là do kiện pháp bảo bảo mệnh kia trên tay Lục Nghiêu gây ra.”

Trên mặt Vương Lạc nhất thời lộ ra vài phần vui mừng, “Lời này là thật?”

“Lạc thúc có thể tự mình đi tới nhìn thử.” Mộc Minh Phong thản nhiên nói.

“Nếu thật sự là như thế, bây giờ nếuchúng ta xử lý Lục Nghiêu thì có thể làm cho lão già kia đau lòng thật lâu.” Trên mặt Vương Lạc hiện lên vài phần vui sướng.

Mộc Minh Phong híp mắt, so với Ân Tung, hắn kỳ thật càng kiêng kị

Lục Nghiêu hơn. Tên Ân Tung kia tuy làm việc ngoan độc, nhưng sau lưng lai không có gia tộc để dựa vào. Nhưng Lục Nghiêu bất đồng, phía sau hắn có một đại gia tộc duy trì, người này còn am hiểu minh văn nữa…

… …

Tại mỏ đá trong Thánh Tinh học viện.

“Hùng tiền bối!” Hạ Thanh Nghiên thần tình lo lắng đi vào mỏ đá.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy ngoài ý muốn nhìn Hạ Thanh Nghiên, “Là Hạ nha đầu ngươi à? Có chuyện gì không?”

“Hùng tiền bối, ta vừa mới nghe được một tin, lần này Minh Nguyệt học viện đã đưa một tên bát tinh võ linh vào bí cảnh, thực lực của người nọ

thập phần cường hãn, hơn nữa hung tàn thành tánh.” Hạ Thanh Nghiên lo lắng nói.

Trước khi đưa người vào bí cảnh thì Minh Nguyệt học viện vẫn luôn giữ kín như bưng. Nhưng sau khi đệ tử đã được đưa vào, người Minh Nguyệt học viện tựa hồ không còn cố kỵ nữa, thế cho nên vốn là chuyện cơ

mật, nhưng khi hiện tại đi tìm hiểu thì lại trở nên dễ dàng rất nhiều. Hạ

Thanh Nghiên mơ hồ cảm thấy, đối phương có thể là đang cố ý lộ ra tin tức cho bọn họ.

“Bát tinh võ linh chưa tới hai mươi tuổi?” Hùng Uy nhăn chặt mày.

Minh Nguyệt học viện quả nhiên là lợi hại, nhân tài như vậy cũng có thể

bồi dưỡng ra được!

“Tiền bối, Mộ Thần sẽ không có chuyện gì đi?” Hạ Thanh Nghiên nhăn chặt mày, khuôn mặt âm trầm xuống.

Tên Mộ Thần kia tinh thông đủ thứ, lần trước gặp được võ vương thì cũng không bị làm sao, huống chi là một bát tinh võ linh. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Hùng Uy vẫn nhịn không được mà lo lắng.

“Đồ đệ của ta không có việc gì.” Hùng Uy trầm giọng nói.

Hắn chính là đã đem bảo vật áp đáy hòm đưa cho Diệp Thạch, lấy tính tình của Diệp Thạch thì nhất định là sẽ không chiếm làm riêng, phỏng chừng là hai người mỗi người một kiện, nếu như đánh không lại thì hẳn là có thể chạy được đi.

https://thuviensach.vn

Nhớ năm đó, hắn chính là dựa vào Cương quyết giày và Cương quyết dực mà từ trong tay nữ nhân như lang như hổ kia tìm được lối thoát đấy.

“Sớm biết như vậy thì ta đã không cho Mộ Thần vào bí cảnh rồi…”

Vẻ mặt Hạ Thanh Nghiên chua sót, thở dài.

Hùng Uy cười bất đắc dĩ, lời nói này của Hạ Thanh Nghiên quá mức trẻ con rồi. Thiên tài mà không có dũng khí mạo hiểm thì đều là phế vật, từ

trước đến nay có võ hoàng nào mà chưa có vào sinh ra tử qua?!

Hạ Thanh Nghiên ai oán thở dài, đáng thương nàng thật vất vả mới qua được năm cửa ải, chém sáu tướng mới thu được một thiên tài đệ tử như

vậy. Tên Mộ Thần này sẽ không tráng niên mất sớm đi?

Hạ Thanh Nghiên nguyên bản rất có tin tưởng với Mộ Thần, chỉ là nếu như đối thủ là bát tinh võ sư thì Hạ Thanh Nghiên liền có chút sợ hãi. Mộ

Thần mới chỉ là nhị tinh võ linh, chênh lệch với đối phương quá lớn!

… …

Kinh Sí Diễm bất an đi tới đi lui trong biệt viện.

“Sư bá, ngài đừng nóng vội, tiểu sư đệ là cát nhân, hắn sẽ không có việc gì đâu.” Tân Như Ca an ủi Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm thở dài, “Cư nhiên là một tên bát tinh võ linh.”

Trước đó Mộ Thần đã nói là Minh Nguyệt học viện sẽ đưa cao thủ lẫn vào trong bí cảnh, hắn cho rằng đối phương nhiều lắm chỉ là tứ tinh hoặc ngũ tinh võ linh, kết quả cư nhiên là một bát tinh!

Diệp Thạch trước kia suy đoán là cửu tinh võ linh, hắn kỳ thật rất không cho là đúng, không nghĩ tới Diệp Thạch cư nhiên đoán đúng tám, chín phần mười. Nghe nói, người nọ mặc dù là bát tinh võ linh, nhưng lại https://thuviensach.vn

am hiểu vượt cấp khiêu chiến, thực lực còn mạnh hơn cửu tinh võ linh phổ

thông một chút.

Kinh Sí Diễm khẽ thở dài, “Nội tình của Minh Nguyệt học viện rốt cuộc vẫn mạnh hơn học viện chúng ta rất nhiều. Lần này không chỉ có tiểu sư đệ ngươi bị nguy hiểm, sợ là ngay cả hai đồ đệ của hiệu trưởng cũng rất nguy hiểm.”

“Đồ đệ của hiệu trưởng?” Tân Như Ca không hiểu.

Kinh Sí Diễm khoát tay áo, không có nhiều lời.

Tân Như Ca thấy bộ dáng của Kinh Sí Diễm liền biết đó có khả năng là bí mật của học viện, cũng không có hỏi tiếp về nó.

“Sư phụ, tiểu sư đệ không phải là người biết chịu thiệt, nếu bát tinh võ linh kia gặp được tiểu sư đệ, ai thắng ai thua còn khó nói.” Tân Như Ca nói.

“Ngươi có tin tưởng với sư đệ ngươi như vậy?” Kinh Sí Diễm cười hỏi.

Tân Như Ca gật đầu, “Đúng vậy.”

Tiểu sư đệ có lẽ thực lực không bằng tên võ linh của Minh Nguyệt kia, nhưng mà hắn có tiền nha! Theo hiểu biết của nàng, trước khi Mộ Thần đi vào bí cảnh đã chuẩn bị cho Diệp Thạch trên trăm tờ tứ cấp phù chú, nhiều phù chú như vậy hẳn là đủ để đập chết một tên bát tinh võ linh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

156. Chương 156

Vài đạo sư của Minh Nguyệt hội tụ lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

“Không ngờ hiệu trưởng lại bí mật đem Ân Tung tới đây, thật sự là không tưởng tượng được.”

“Không ngờ thực lực của Ân Tung đã đến bát tinh võ linh rồi, thật sự

quá khó tin! Lấy tư chất của hắn, nói không chừng qua khoảng hai ba năm nữa là có thể thăng cấp thành võ vương rồi.”

“Năm đó, lúc Ân Tung nhập học chính là kinh diễm tuyệt đối! Nếu không phải hắn năm đó ngộ sát… Thì cũng không đến mức bị hiệu trưởng đóng băng nhiều năm như thế.”

“Đám người Thánh Tinh học viện kia quá kiêu ngạo, đệ tử ưu tú nhất của bọn họ không chừng tiếp không nổi một chiêu của Ân Tung nữa ấy.”

Đạo sư của Chúc Húc âm trầm nói, Chúc Húc là môn sinh đắc ý nhất của người nọ, kết quả lại bị Mộ Thần dùng phù chú oanh chết.

“Còn không phải sao, nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của tên Mộ Thần kia liền biết, tên kia hơn phân nửa không am hiểu chiến đấu, chỉ biết đầu cơ

trục lợi!”

“Cũng qua nhiều ngày như vậy rồi, nói không chừng Mộ Thần đã bị

Ân Tung giết chết.”

https://thuviensach.vn

Đám đạo sư Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều rất hiểu tính tình Ân Tung, tên này giết đệ tử Minh Nguyệt học viện còn không nương tay, huống chi là Thánh Tinh.

“Nếu như Mộ Thần chết thì thật sự là có chút đáng tiếc.” Một nữ đạo sư thở dài nói.

“Quả thật có chút đáng tiếc.” Nhưng nếu lưu lại Mộ Thần thì có uy hiếp quá lớn đối với Minh Nguyệt học viện.

“Nếu Mộ Thần là người học viện chúng ta thì tốt rồi.”

“Đủ rồi, tên đó hẳn đã chết rồi, bây giờ thảo luận về một người chết thì có ích gì? Lấy tính tình của Ân Tung, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Mộ Thần.” Đạo sư của Chúc Húc âm dương quái khí mở miệng nói.

Đối với việc Chúc Húc chết trên tay Mộ Thần, người nọ vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Vài đạo sư nghe vậy, sắc mặt không khỏi quái dị.

“Đệ tử Thánh Tinh, sẽ bị Ân Tung giết hết?”

“Thật có khả năng này.”

“Nếu như người Thánh Tinh chết rất nhiều, họ sẽ không chó cùng rứt giậu đi?”

“Sợ cái gì! Nếu thật đánh nhau thì bọn họ cũng không phải là đối thủ

của chúng ta!”

“Muốn trách chỉ có thể trách người Thánh Tinh, bọn họ quá rêu rao.”

Một đạo sư lạnh lùng nói.

“Nói cũng đúng.”

https://thuviensach.vn

Thực lực của Minh Nguyệt rõ ràng mạnh hơn Thánh Tinh nhiều, nhưng trước đó hai viện tỷ thí lại đánh ngang tay! Trong lòng một đám đạo sư Minh Nguyệt học viện đều nghẹn một cỗ khí.

… …

Vài phân viện viện trưởng của Thánh Tinh học viện hội tụ lại.

“Không ngờ đám gia hỏa không biết xấu hổ kia của Minh Nguyệt lại đưa một bát tinh võ linh vào bí cảnh, lần này phiền toái lớn.” Lộ Hàn lo lắng nói.

“Mộ Thần sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Nếu như hắn chết trong đó thì rất đáng tiếc. Trời ghét người tài a!” Vẻ mặt Tống Thừa đau khổ, lên tiếng nói.

“Hừ, miệng cái quạ đen của ngươi lại nói lung tung, coi chừng lão nương đánh chết ngươi!” Hạ Thanh Nghiên sầm mặt xuống, chống nạnh mắng.

Tống Thừa vội bồi khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: “Ta chỉ nói hưu nói vượn mà thôi, Mộ Thần là cát nhân mà, tuyệt đối sẽ không có việc gì!”

Hạ Thanh Nghiên hung hăng trừng Tống Thừa.

Hách Đồ ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, đem lời nói đến miệng nuốt xuống, hắn vốn cũng muốn cảm khán một chút mệnh đồ của Mộ Thần không tốt.

“Những năm vừa rồi, người còn sống sót đi ra từ bí cảnh đều chỉ có một phần ba, năm nay không dễ nói…”

Lôi Thành cười xấu hổ, an ủi: “Mọi người đừng bi quan, hình như

hiệu trưởng có phái hai tứ tinh võ sư vào mà.”

https://thuviensach.vn

Hạ Thanh Nghiên cười khổ một chút, “Hai người kia có thể tự bảo vệ

mình đã rất tốt rồi.”

Hạ Thanh Nghiên cũng không quá coi trọng hai đồ đệ của hiệu trưởng, hai đồ đệ đó đúng là có thực lực không tồi, nhưng kinh nghiệm lại quá ít, mà tên đệ tử kia của Minh Nguyệt lại là bát tinh võ sư, chênh lệch giữa hai bên quá lớn.

“Tình huống bên trong như nào thì hiện tại không rõ, cho dù Minh Nguyệt học viện đưa vào một bát tinh võ linh thì cũng chưa chắc có thể làm nên chuyện gì, có thể người này khi đưa vào đã bị yêu thú ăn đâu.” Diêm Võ bình chân như vại cười nói, thế sự vô thường, chuyện trên đời này, ai có thể nói được chính xác đâu.

Hạ Thanh Nghiên híp mắt, đôi mắt hiện lên vài tia vui mừng, “Lời này của ngươi cũng có khả năng, nếu như thật là như vậy thì tốt rồi.” Tuy rằng đó là khả năng tương đối xa vời, nhưng mà cũng không phải là không thể

nào.

“Được rồi, tất cả mọi người không nên bị tên bát tinh võ linh kia dọa, nói không chừng cái tên này là một cái gối thêu hoa, bị Mộ Thần cùng Diệp Thạch tùy tiện đánh đánh, liền đánh chết.” Địch Hàn cười an ủi.

Hạ Thanh Nghiên tức giận trừng mắt nhìn Địch Hàn, ước chừng Địch Hàn cũng hiểu được lời nói của mình quá không đáng tin, liền ngượng ngùng cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

… …

Bí cảnh.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tuy rằng người trong bí cảnh rất ít, nhưng tin tức Lam Nhược Phong tử vong vẫn rất nhanh liền truyền vào trong tai Trang Du.

https://thuviensach.vn

“Lam Nhược Phong, chết?” Nghe được tin tức này, Trang Du nhịn không được có chút buồn bã thương tâm.

Lam Nhược Phong là nam nhân đầu tiên của Trang Du, tuy rằng biểu hiện của Lam Nhược Phong làm Trang Du cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng mà Trang Du thủy chung vẫn tồn tại một phần tình cảm khác thường với Lam Nhược Phong.

“Nhược Phong thật là không cẩn thận.” Trang Du lắc đầu nói.

“Ta lại cảm thấy không phải là hắn không cẩn thận, mà là, hắn bị

người ta tính kế.” Lục Nghiêu chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

Trang Du không hiểu nhìn Lục Nghiêu, hỏi: “Bị người ta tính kế?”

Lục Nghiêu gật đầu, nói; “Đúng vậy! Cái conHoa Ảnh Hồ Xà kia lúc trước ta đã gặp qua, lúc ấy nó đang chiến đấu với một con tứ cấp Phi Chân Linh Dương, sau đó conlinh dương kia chiến bại, bị nó ăn sạch.Theo lý mà nói, conHoa Ảnh Hồ Xà kia vừa mới ăn no nê một trận như vậy, hẳn là sẽ

không cảm thấy hứng thú với Lam Nhược Phong mới đúng.”

Trang Du không hiểu: “Vậy sao lại như vậy?”

Lục Nghiêu lắc đầu, “Cái này thì ta không rõ lắm, cũng có lẽ là có người âm thầm hạ dược trên người hắn, thấ cho nênHoa Ảnh Hồ Xà mớicảm thấy hứng thú với hắn đi.”

Trang Du mở to mắt, linh quang trong đầu chợt lóe, tức đến khó thở

nói: “Là Diệp Thạch! Diệp Thạch vẫn luôn chán ghét Lam Nhược Phong!Không nghĩ tới, hắn cư nhiên tâm ngoan thủ lạt như vậy, người cùng học viện mà cũng động thủ!”

Lục Nghiêu ngây ra một lúc, trong lòng nhịn không được mà phiên cái xem thường. Diệp Thạch? Diệp Thạch mới không có nhiều quỷ tâm nhãn https://thuviensach.vn

như vậy, là Mộ Thần mới đúng! Mộ Thần hẳn là đã sớm bất mãn với Lam Nhược Phong, trong bí cảnh có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ

không bỏ qua.

… …

“Mộ Thần, Lam Nhược Phong chết rồi!” Diệp Thạch vui sướng kéo tay Mộ Thần nói.

Mộ Thần gật đầu, “Ừm.”

“Nghe nói hắn là bị một conHoa Ảnh Hồ Xà ăn sạch, thi cốt vô tồn, bị

chết rấtđáng thương.” Diệp Thạch chớp chớp mắt, biểu tình trên mặt hỗn hợp giữa vui sướng khi người gặp họa, trút được gánh nặng cùng thương hại.

“Thật sự là rất đáng tiếc.” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy,nghe nói conHoa Ảnh Hồ Xà kia là tứ

cấp đỉnh, tương đương với cửu tinh võ linh, yêu thú cường hãn như vậy vốn là sẽ không cảm thấy hứng thú với Lam Nhược Phong một tênlục tinh võ sư, không biết vì sao màconyêu xà kia lại đem Lam Nhược Phong ăn.”

“Đại khái là đói bụng đi, bụng đói ăn quàng.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch nhún vai, “Ta nghĩ là do hắn có phẩm hạnh xấu, vậy nênvận khí mới không tốt.Nếu không, cái con yêu xà kia sao lại không ăn người khác, cố tình lại bắt hắn ăn.”

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy!”

“Tự làm bậy, không thể sống.” Diệp Thạch đầy cảm khái.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần!” Một giọng nói thản nhiên truyền đến từ phía sau Mộ Thần và Diệp Thạch.

Diệp Thạch xoay người, thấy được một vị nữ tử diện mạo thanh lệ.

“Ngươi là ai?” Diệp Thạch tràn đầy đề phòng che trước Mộ Thần.

Cảnh Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, hỏi:

“Nghe nói, cái tên từ Minh Nguyệt học viện vào đây, chết trên tay hai người các ngươi? Nhẫn không gian của hắn đâu?”

“Ở chỗ này.” Diệp Thạch giơ giơ lên tay nói.

“Đưa cho ta!” Cảnh Phi Nguyệt lạnh lùng nói.

“Không cho, đây là chiến lợi phẩm của ta!” Diệp Thạch không cho là đúng, nói.

Cảnh Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Thạch, “Thức thời thì ngươi liền giao nhẫn không gian cho ta, nếu không… ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là xinh đẹp.”

Cảnh Phi Nguyệt và Cảnh Phi Ly vẫn luôn là người do Liên Thành Không bí mật bồi dưỡng, về những người gọi là “thiên tài” trong học viện, hai người vẫn luôn chê cười nhìn. Nhưng mà lần này lại nhảy ra Mộ Thần cùng Diệp Thạch, lại không phải là huynh muội hai người!

Nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch thanh danh truyền xa, mà mình và ca ca lại vô danh. Trong lòng Cảnh Phi Nguyệt phi thường khó chịu, sau lại biết tin báo tử của Cảnh Phi Ly, Cảnh Phi Nguyệt cơ hồ hỏng mất rồi.

Bảo y Huyết tàm ti trên người Diệp Thạch vốn dĩ là hiệu trưởng muốn đưa cho ca ca, nào biết lại bị Kinh Sí Diễm cường ngạnh lấy đi. Nếu kiện bảo y kia tại trên người ca ca, có lẽ ca ca sẽ không bị giết. Suy nghĩ như

https://thuviensach.vn

vậy thì ánh mắt Cảnh Phi Nguyệt nhìn Diệp Thạch mang theo vài phần sát khí.

Diệp Thạch không cho là đúng nhìn Cảnh Phi Nguyệt, khinh thường nói: “Tiểu nha đầu, ngươi thì có thể làm gì chúng ta?”

Cảnh Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn hai người, thái độ không chút để ý kia của Diệp Thạch làm nàng thập phần chán ghét.

“Lam Nhược Phong là bị các ngươi hại chết đi?” Cảnh Phi Nguyệt cười lạnh nói.

“Bản thân hắn có mệnh không tốt, bị yêu thú ăn thì trách chúng ta?”

Diệp Thạch không cho là đúng, chống nạnh nói.

Cảnh Phi Nguyệt cười lạnh, “Hoặc có lẽ là không quan hệ với ngươi, nhưng mà thoát không ra quan hệ với cái tên Mộ Thần bên cạnh ngươi!”

Diệp Thạch nhíu mày, tức giận nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đấy! Cái chết của Lam Nhược Phong thì có cái quan hệ gì với Mộ Thần!”

Một con chuột bạch nho nhỏ nhảy lên trên vai Cảnh Phi Nguyệt, Cảnh Phi Nguyệt sờ sờ đầu chuột bạch, “Các ngươi dấu diếm được người khác, nhưng không thể gạt được tiểu bạch của ta. Trên người Lam Nhược Phong có Minh dẫn hương, nếu không phải có thứ này hấp dẫn yêu thú, Lam Nhược Phong căn bản sẽ không chết được.”

Sắc mặt Diệp Thạch đổi đổi, nhịn không được nhìn thoáng qua Mộ

Thần.

“Cho dù trên người Lam Nhược Phong có cái hương gì đó, thì cũng không thể là cứ do Mộ Thần hạ thủ! Tên Lam Nhược Phong kia đắc tội rất nhiều người, người muốn giết hắn nhiều lắm.” Diệp Thạch không cho là đúng, nói.

https://thuviensach.vn

“Minh dẫn hương là cái gì? Nó là thiên kim khó cầu đấy, người bình thường căn bản có không được, chỉ có Mộ Thần tài đại khí thô. Người muốn lấy lòng hắn lại còn nhiều như vậy. Hắn nếu muốn mua, chắc chắn là sẽ có người tự đưa tới cửa.” Cảnh Phi Nguyệt đánh giá Mộ Thần, trong mắt lộ ra vài phần châm chọc.

Diệp Thạch cúi đầu, chẳng lẽ, Lam Nhược Phong thật sự là Mộ Thần do hại chết?

Diệp Thạch nghĩ tới, lúc Lam Nhược Phong rời đi, Mộ Thần hình như

có phất phất tay áo, nguyên bản là một động tác cực phổ thông, giờ phút này tại trong đầu Diệp Thạch lại vô cùng rõ ràng.

“Tại Thánh Tinh có nhiều phú gia đệ tử như vậy, người có thể mua được cũng không chỉ có một mình Mộ Thần!” Diệp Thạch không ngừng phản bác.

Cảnh Phi Nguyệt cười nói: “Cái này thì phải hảo hảo điều tra mới biết được.”

Diệp Thạch nhìn chằm chằm Cảnh Phi Nguyệt, hỏi: “Ngươi muốn thế

nào?”

“Các ngươi đưa nhẫn không gian Ân Tung cho ta!” Cảnh Phi Nguyệt nặng nề nói.

Diệp Thạch không đồng ý: “Không đưa!”

Ân Tung là do hắn tiêu phí sức chín trâu hai hổ mới giết chết được. Vì giết người này mà tứ cấp phù chú trên người hắn cơ hồ tiêu hao không còn, nhiều phù chú như vậy, là thiệt nhiều thiệt nhiều nguyên thạch đấy.

“Không đưa? Vậy các ngươi chờ chết đi, mưu hại đồng môn là tử tội.”

Cảnh Phi Nguyệt âm trầm nhìn hai người nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

157. Chương 157: Bắt Đầu TrưởNg ThàNh

Diệp Thạch nhìn Cảnh Phi Nguyệt, sắc mặt liên tục biến đổi.

“Cho ngươi!” Diệp Thạch nghĩ nghĩ, vứt cho Cảnh Phi Nguyệt một cái nhẫn không gian, chiếc nhẫn kia nguyên bản là của một tên phổ thông đệ tử

ở Thánh Tinh, bên trong đó chỉ có linh tinh mấy khối nguyên thạch, vài cọng linh thảo cấp thấp, còn có một ít phù chú nhị cấp, tam cấp.

Tuy rằng đồ vật bên trong rất ít, nhưng mà lại làm Diệp Thạch luôn keo kiệt thịt đau một phen.

Cảnh Phi Nguyệt tiếp nhận chiếc nhẫn, đảo mắt nhìn, mặt trầm xuống,

“Không phải là cái này, ngươi đùa giỡn ta?!”

“Chính là cái này.” Diệp Thạch thề son thề sắt nói.

“Diệp Thạch, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Ân Tung là bát tinh võ linh, trong nhẫn làm sao lại chỉ có một chút đồ vật ấy?” Huống chi, ca ca của mình còn chết trên tay người nọ, trong nhẫn không gian của người nọ

hẳn là có đồ vật của ca ca. Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Thạch.

“Tại hắn nghèo thôi, trách ta sao?” Diệp Thạch không cho là đúng trừng Cảnh Phi Nguyệt nói.

https://thuviensach.vn

Cảnh Phi Nguyệt híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói:

“Xem ra là các ngươi căn bản không muốn nói.”

Diệp Thạch cắn chặt răng, vô luận như thế nào, hắn sẽ không đem nhẫn Ân Tung đưa ra ngoài. Hắn và Mộ Thần thiên tân vạn khổ mới giết được Ân Tung, nha đầu kia nhảy ra tùy tiện nói hai câu đã muốn lấy nó, nào có chuyện tiện nghi như vậy!

“Ngươi nói đúng.” Mộ Thần ôm hai tay, ngữ khí thản nhiên sáp nhập cuộc nói chuyện của hai người kia.

Cảnh Phi Nguyệt nhìn Mộ Thần, sắc mặt nhất thời đổi đổi, “Mộ Thần, ngươi có ý gì?”

Mộ Thần trong mắt xẹt qua một tia sát khí, bên miệng tươi cười minh diễm vài phần, “Không có ý gì, chính là xú nha đầu ngươi, ngươi cho là ngươi là ai? Tiện nhân! Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi còn muốn mở

phường nhuộm? Cho thể diện lại không cần!”

Cảnh Phi Nguyệt từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bị người khác quở trách như vậy qua, sắc mặt nhất thời xanh trắng một trận, “Ngươi muốn chết!”

Cảnh Phi Nguyệt thẹn quá thành giận giơ kiếm lên, bổ tới Mộ Thần.

Khuôn mặt Mộ Thần bình tĩnh, tránh thoát một kích của Cảnh Phi Nguyệt, cười lạnh nói: “Ngươi một nha đầu chết tiệt không biết tốt xấu, tên Ân Tung kia giết ca ngươi, chúng ta đã đem hắn giết đi, ngươi không cảm kích chúng ta, ngược lại lại lấy oán báo ân.”

Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt nhất thời thay đổi, “Ai cần các ngươi xen vào việc của người khác, người nọ phải là của ta, hắn hẳn phải chết trên tay ta mới đúng!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thương hại nhìn Cảnh Phi Nguyệt, bĩu môi, “Thực lực của ngươi quá kém, không phải là đối thủ của người ta.”

Cảnh Phi Nguyệt nhất thời giận dữ, “Các ngươi đều giết được hắn, vì sao ta lại giết không được?”

Ánh mắt Diệp Thạch lóe lên, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét, nha đầu kia mù quáng tự tin quá mức rồi, người nọ chính là bát tinh võ linh đó! Hắn và Mộ Thần có thể giết tên kia, cũng là có vận khí trong đó mới giết được.

“Đều tại ngươi! Tại ngươi, ca ca ta mới chết.” Cảnh Phi Nguyệt tức giận nhìn Diệp Thạch, vung tay lên, hơn mười căn phi châm tạo thành một cái trận hình kỳ diệu, bay vụt lại phía Diệp Thạch.

Diệp Thạch phi thân né qua, phi châm đột nhiên chuyển, đuổi theo sát Diệp Thạch.

Sắc mặt Diệp Thạch có chút tái nhợt, pháp khí phi châm vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị, nhưng yêu cầu đối với linh hồn lực tương đối cao, một mình nữ nhân này có thể thao túng nhiều phi châm như vậy, linh hồn lực của nàng hẳn là rất cao cường.

Diệp Thạch không biết, Cảnh Phi Nguyệt chẳng những có tư chất tốt, linh hồn lực cũng trời sinh hùng hậu hơn người bình thường rất nhiều, Cảnh Phi Ly cũng là như thế, hai người tâm linh tương thông, còn có thể

đem linh hồn lực hợp lại thành một, chỉ tiếc, mệnh Cảnh Phi Ly không tốt, mới vào bí cảnh, còn chưa được hội hợp cùng Cảnh Phi Nguyệt, liền chết trong tay Ân Tung.

Ngân quang trong mắt Mộ Thần chợt lóe, Cảnh Phi Nguyệt kêu lên sợ

hãi một tiếng, hơn mười căn phi châm bỗng rơi xuống đất.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vừa rồi phát động linh hồn công kích với Cảnh Phi Nguyệt, công kích của Cảnh Phi Nguyệt phút chốc đã bị ngưng lại.

Cảnh Phi Nguyệt ghen tị nhìn Mộ Thần, vừa rồi Mộ Thần phát động linh hồn công kích với nàng, tuy rằng giao thủ chỉ trong chớp mắt, nhưng Cảnh Phi Nguyệt vẫn rõ ràng phát giác được, linh hồn lực của đối phương hoàn toàn có thể nghiền áp mình.

Cảnh Phi Nguyệt vẫn luôn kiêu ngạo linh hồn lực của mình hùng hậu hơn người cùng thế hệ, lại không nghĩ rằng cấp bậc của Mộ Thần thấp hơn nàng, tuổi cũng nhỏ hơn nàng, nhưng linh hồn lực lại mạnh hơn nàng rất nhiều.

“Hỗn đản!” Cảnh Phi Nguyệt thẹn quá thành giận tung hơn mười khối Lôi châu về phía Mộ Thần.

Mộ Thần tuy rằng ý thức được không ổn, đã nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị tạc thương.

“Ngươi đi chết đi!” Nhìn thấy Mộ Thần bị thương, Diệp Thạch không lưu thủ nữa, rút ra một cây roi quất qua Cảnh Phi Nguyệt, cây roi hơi xẹt qua khuôn mặt Cảnh Phi Nguyệt, để lại một vết máu trên mặt Cảnh Phi Nguyệt.

Cảnh Phi Nguyệt nhất thời giận dữ, “Ngươi muốn gì?”

Diệp Thạch không nói chuyện, ném ra hơn mười tờ phù chú về phía Cảnh Phi Nguyệt, hơn mười tờ tứ cấp phù chú đồng thời bùng nổ, Cảnh Phi Nguyệt bị tạc bay ra ngoài.

“Nữ nhân chết tiệt, làm Mộ Thần bị thương.” Trong đầu Diệp Thạch chỉ còn lại một ý niệm như vậy.

https://thuviensach.vn

Cảnh Phi Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng nên ăn thiệt thòi, lúc này giận dữ, dương kiếm bổ tới Diệp Thạch.

Diệp Thạch không yếu thế tiến lên đón, hai người không ai nhường ai đối mấy chục chiêu.

“Oanh!” Hai người chạm nhau một chưởng, Cảnh Phi Nguyệt bị chấn lui về phía sau vài bước.

Cảnh Phi Nguyệt cùng Diệp Thạch giao chiến hồi lâu lại không phân thắng thua được, nhất thời bắt đầu sinh ra ý lui.

Mộ Thần ra tay, che lại đường lui của Cảnh Phi Nguyệt.

Cảnh Phi Nguyệt nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, sắc mặt dữ tợn,

“Hai người các ngươi muốn gì? Thật muốn cá chết lưới rách sao?”

Diệp Thạch không để ý tới lời Cảnh Phi Nguyệt nói, lần thứ hai ném ra hơn mười tờ phù chú về phía Cảnh Phi Nguyệt.

Nữ nhân này có sát ý với Mộ Thần! Quan hệ của nha đầu kia với viện trưởng thân thiết hơn bọn hắn nhiều lắm, nếu như nha đầu chết tiệt này chạy đến trước mặt viện trưởng nói loạn thì rất phiền toái. Như thế còn không bằng thừa dịp hiện tại không người, giải quyết nàng!

Đôi mắt Diệp Thạch biến thành một mảnh đỏ tươi, ánh mắt nhìn Cảnh Phi Nguyệt tràn đầy sát ý.

Cảnh Phi Nguyệt bị thần tình sát khí của Diệp Thạch dọa.

Cảnh Phi Nguyệt cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nàng là tứ tinh võ linh, Diệp Thạch chỉ là người mới vào võ linh, cư nhiên dám vươn tay đánh với nàng, làm cho nàng khó chịu hơn chính là, nàng cư

https://thuviensach.vn

nhiên đánh dưới hắn! Trên mặt Cảnh Phi Nguyệt hiện lên vài phần nổi giận, thế công càng mãnh liệt thêm.

Diệp Thạch đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, Cảnh Phi Nguyệt thế

công biến cường, Diệp Thạch lại vẫn như trước chắn xuống được.

“Diệp Thạch, ngươi muốn gì?” Cảm nhận được nguyên lực trong cơ

thể càng ngày càng loãng, đối phương lại càng đánh càng hưng phấn, còn có một tên Mộ Thần ở một bên như hổ rình mồi, sự tức giận của Cảnh Phi Nguyệt dần dần bình ổn lại, một cỗ sợ hãi lại sinh ra.

“Giết ngươi!” Đôi mắt màu đỏ tươi của Diệp Thạch lạnh lùng nhìn Cảnh Phi Nguyệt, công kích trên tay càng ngày càng dày đặc.

Cảnh Phi Nguyệt nhìn Diệp Thạch cùng Mộ Thần, trong lòng tràn đầy không dám tin, hai người kia thật muốn giết nàng!

Cảnh Phi Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, hai người kia cư nhiên lại minh mục trương đảm động thủ với nàng.

“Mộ Thần, ta là đệ tử của hiệu trưởng, là sư tỷ của ngươi!” Diệp Thạch hiển nhiên đã mất đi lý trí, Cảnh Phi Nguyệt chỉ có thể hô lớn với Mộ Thần.

Mộ Thần nở nụ cười, sư tỷ? Vậy thì thế nào, đồng môn cũng không phải chính là dùng để đấu đá sao? Nàng là do hiệu trưởng một tay bồi dưỡng, là thân tín chân chính của viện trưởng, nếu xú nha đầu này chạy đến trước mặt hiệu trưởng nói lung tung, vậy bọn hắn sẽ phiền toái lớn.

Diệp Thạch càng đánh càng hăng, Cảnh Phi Nguyệt bị Diệp Thạch đá một cước vào bụng, thiếu chút nữa thở không ra hơi.

Sắc mặt Cảnh Phi Nguyệt tái nhợt, trong lòng không khỏi hoài nghi, nàng là tứ tinh võ linh, nãy giờ chiến đấu kịch liệt, bây giờ nguyên khí đã bị

https://thuviensach.vn

tiêu hao bảy tám phần, Diệp Thạch lại có tư thế càng đánh càng hăng, Cảnh Phi Nguyệt nguyên bản cảm thấy nếu Ân Tung chết trên tay hai tên Diệp Thạch và Mộ Thần mới vào võ linh thì hẳn là hắn không có lợi hại bao nhiêu, bây giờ mới cảm thấy rõ ràng rằng Mộ Thần và Diệp Thạch quả thật rất khó đối phó.

Sợ càng kéo dài càng phiền, Mộ Thần đang đứng xem cuộc chiến vỗ

một chưởng lên sau lưng Cảnh Phi Nguyệt, Cảnh Phi Nguyệt bị Mộ Thần ra tay ám toán, nàng lúc này vừa sợ vừa giận.

Cây roi trên tay Diệp Thạch quấn lấy cổ Cảnh Phi Nguyệt, tay Diệp Thạch căng cứng lại, sau đó Cảnh Phi Nguyệt té trên mặt đất, khí tức dần dần yếu đi.

Nhìn thấy Cảnh Phi Nguyệt đã tử vong, huyết sắc trong mắt Diệp Thạch từ từ tiêu tán.

“Ngươi không sao chứ?” Mộ Thần thấy Diệp Thạch đã khôi phục bình thường mới hỏi.

Diệp Thạch nhìn thấy thi thể Cảnh Phi Nguyệt, run run hỏi: “Nàng đã chết rồi?”

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy!”

Diệp Thạch nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, thần sắc có chút kích động.

“Chung quanh không có người.” Mộ Thần an ủi.

Diệp Thạch thở ra một hơi, gật đầu nói: “Mau đem nàng chôn đi, đừng để cho những người khác nhìn thấy.”

Mộ Thần đồng ý, “Ừ.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cúi đầu nhìn thi thể Cảnh Phi Nguyệt, đôi mắt hiện lên tia cười lạnh, nha đầu này thật ngây thơ, bị hiệu trưởng bảo hộ quá tốt, cũng không biết trên đời này còn có nhân tâm hiểm ác.

“Mộ Thần,… Lam Nhược Phong, là ngươi hại chết sao?” Diệp Thạch hỏi, có chút mờ mịt nhìn Mộ Thần thần sắc bình tĩnh.

“Đúng thế.” Mộ Thần cúi đầu, thản nhiên nói.

Diệp Thạch ngây ra, trầm mặc một lúc lâu, kinh ngạc thì thào một tiếng, “À.”

“Thạch Đầu sẽ chán ghét ta sao?” Mộ Thần không nhìn Diệp Thạch mà cúi đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm, nhưng ngữ khí lại rất bình thản.

Diệp Thạch lắc đầu, kiên định nói: “Vô luận ngươi làm gì, ta cũng sẽ

đứng bên cạnh ủng hộ ngươi.” Cho dù, Mộ Thần muốn làm Ma Vương, vậy hắn cũng sẽ cố gắng trở thành cây đao sắc bén nhất trong tay Mộ Thần,

“Chỉ là, ngươi vì sao không nói cho ta biết?”

“Ta sợ Thạch Đầu sẽ chán ghét ta.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Không quản ngươi làm gì, ngươi là cái hạng người gì, ta cũng đều thích ngươi!”

Mộ Thần xoa xoa đầu Diệp Thạch, “Ta cũng rất thích Thạch Đầu.”

Trong mắt Diệp Thạch hiện lên ánh sao, “Thật sự?”

“Đương nhiên, ta đi vào thế giới này, chính là vì ngươi.” Mộ Thần nói với Diệp Thạch, ánh mắt đầy thâm thúy.

Mặt Diệp Thạch nhịn không được mà đỏ lên, “Nha đầu kia hình như là đồ đệ của hiệu trưởng, hai đồ đệ thiên tài đều chết hết, hẳn là hiệu trưởng sẽ

rất đau lòng.” Diệp Thạch dời đề tài.

https://thuviensach.vn

Một nửa thiên tài từ học viện tới đây đã bị giết, chỉ trách mệnh nha đầu kia không tốt, phạm đến bọn họ.

“Đi thôi!” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch lấy nhẫn không gian của Cảnh Phi Nguyệt, nói: “Chậm trễ

thời gian dài như vậy, kết quả trong nhẫn không gian của nha đầu kia lại không có mặt hàng nào tốt cả.”

“Cái nhẫn này, vứt bỏ!” Mộ Thần bình tĩnh nói.

Diệp Thạch có chút không muốn, nói: “Có chút đáng tiếc đó.”

Mộ Thần không cho là đúng, “Kêu ngươi vứt bỏ thì vứt bỏ đi, đồ vật bên trong cái nhẫn này cũng không nên lấy.” Vì một chút tài vật mà làm cho Liên Thành Không biết bọn họ giết học trò cưng của hắn thì rất phiền toái.

“Được rồi.” Diệp Thạch nói, Diệp Thạch tìm một cái địa phương đem nhẫn chôn xuống.

“Đi thôi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch bước nhanh đuổi theo Mộ Thần, Mộ Thần bắt lấy tay Diệp Thạch, hôn hôn môi Diệp Thạch.

Diệp Thạch có chút mờ mịt tiếp đón nụ hôn của Mộ Thần.

“Tiểu Thạch Đầu nhà ta bắt đầu trưởng thành rồi!” Mộ Thần mặt mày cong cong nói.

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ: Thế nào mới xem như là trưởng thành? Biết giết người chính là trưởng thành sao? Như vậy, nếu giết thêm nhiều người một chút, vậy có phải là có thể lớn nhanh lên hay không?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

158. Chương 158: LạI Xung Đột

Mộ Thần và Diệp Thạch cùng đi vào dược viên, rất nhiều đệ tử may mắn còn tồn tại trong bí cảnh đều tập trung tới nơi này.

Bởi vì chuyện Ân Tung, quan hệ giữa Minh Nguyệt và Thánh Tinh có chút khẩn trương, đám đệ tử rõ ràng chia thành hai phe.

Mộ Thần và Diệp Thạch vừa đến dược viên, lập tức làm cho mọi người chú ý, đệ tử Thánh Tinh học viện thấy hai người xuất hiện thì một đám vẻ mặt phấn chấn.

Tuy rằng đệ tử Minh Nguyệt trong dược viên ít hơn nhiều so với đệ tử

Thánh Tinh, nhưng bên Minh Nguyệt lại có một võ linh Lục Nghiêu tọa trấn, cộng thêm Trang Du không minh bạch với Lục Nghiêu, cho nên thực lực của Minh Nguyệt ngược lại mạnh hơn Thánh Tinh một chút.

Mộ Thần và Diệp Thạch vừa đến, tình hình này nhanh chóng kết thúc.

“Mộ đồng học, Diệp đồng học, các ngươi tới rồi, thật tốt!”

“Mộ đồng học, tu vi của ngươi lại tinh tiến sao? Thật đáng mừng!”

“Mộ đồng học, nghe nói ngươi đại phát thần uy, giết chết một cường giả bát tinh võ linh? Thật là lợi hại!”

“Diệp đồng học, nghe nói trận pháp thuật của ngươi hết sức lợi hại, ngay cả bát tinh võ linh cũng bị ngươi vây khốn, ngươi thật giỏi!”

https://thuviensach.vn

“Diệp đồng học, ngươi với Mộ thiếu thật xứng, quả thực là trời sinh một đôi!”

Diệp Thạch mỉm cười nhìn tên đệ tử nói hắn với Mộ Thần xứng đôi, tán thưởng nói: “Ngươi đúng là có ánh mắt.”

Những người khác khích lệ, Diệp Thạch căn bản không để trong lòng, nhưng nghe người ta nói hắn với Mộ Thần xứng đôi, trong lòng Diệp Thạch âm thầm vui vẻ.

“Diệp Thạch, ngươi quá đáng!” Nhìn thấy Diệp Thạch được mọi người khen tặng, nghiễm nhiên có tư thế chúng tinh phủng nguyệt, Trang Du nhịn không được nhảy ra.

Trang Du cắn môi, trong lòng dâng lên một cỗ không cam, đệ tử

Thánh Tinh học viện không nóng không lạnh với hắn, nhưng lại nhiệt tình với Diệp Thạch như vậy, Trang Du nhịn không được có chút ghen tị, lại có chút ủy khuất.

Diệp Thạch nhíu mày thầm nghĩ: Lam Nhược Phong đã chết rồi, vậy khi nào thì Trang Du mới chết nốt đây?

“Trang Du, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta sao lại quá đáng?” Diệp Thạch đen mặt.

“Diệp Thạch, ngươi mưu hại đồng môn, ngươi quả thực tội ác tày trời!” Trang Du căm phẫn nói với Diệp Thạch.

Nghe được từ ‘mưu hại đồng môn’, Diệp Thạch nhịn không được có chút chột dạ.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi có chứng cớ gì?” Diệp Thạch lạnh lùng trừng Trang Du, thời điểm Cảnh Phi Nguyệt chết, chỉ có mình và Mộ

https://thuviensach.vn

Thần ở đó, nha đầu kia chết không đối chứng, hắn chỉ cần cắn chết không thừa nhận, ai cũng không có biện pháp chứng minh là hắn làm.

“Ngươi không cần phải nói xạo, ngươi đã hại Nhược Phong, ngươi vẫn luôn ghi hận Nhược Phong!” Trang Du nói.

Diệp Thạch âm thầm thở ra một hơi, nguyên lai là Lam Nhược Phong.

Dọa hắn nhảy dựng, nếu là Lam Nhược Phong thì không quan trọng, Lam Nhược Phong với Cảnh Phi Nguyệt căn bản không phải cùng một cấp bậc.

Nếu biết được Lam Nhược Phong đã chết, nói không chừng lông mày của hiệu trưởng cũng sẽ không động một chút, huống chi, Lam Nhược Phong là bị yêu thú ăn, một chút quan hệ với bọn họ cũng không có!

“Hắn bị yêu thú ăn thì có quan hệ gì với ta?” Diệp Thạch đúng lý hợp tình nói.

“Ngươi kê đơn trên người Nhược Phong, vậy nên Nhược Phong mới bị yêu thú nhắm trúng!” Trang Du tức giận nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Sao cứ lại là ta? Hẳn là do ngươi làm đi! Người nào mà không biết Lam Nhược Phong có một chân với ngươi, trên người ngươi có một cỗ tao vị, Lam Nhược Phong dính vào ngươi, thể chất của hắn mới biến đổi, trở nên hấp dẫn yêu thú!”

Mấy nữ sinh đang đứng chung quanh, một đám sắc mặt quái dị nhìn Trang Du.

Một nữ sinh nhịn không được “Phốc” bật cười, nữ sinh kia vừa cười, người chung quanh liền tập trung nhìn nàng, nữ đệ tử kia nhất thời có chút ngại ngùng, nhưng, hiện trường quỷ dị trầm mặc một chút, sau đó bạo phát một trận cười vang.

https://thuviensach.vn

Một đám nữ đệ tử không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Trang Du, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét.

Tiếng cười chói tai kia không ngừng chui vào lỗ tai Trang Du, làm cho mặt Trang Du nhịn không được mà đỏ lên.

Trang Du có lực sát thương rất lớn với các nam đệ tử, nhưng mị lực của hắn đối với nữ sinh lại không lớn lắm.

“Diệp Thạch, ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta vì sao phải hại Nhược Phong…” Trang Du tức đến khó thở trừng Diệp Thạch.

“Vì sao ư? Cái này còn cần phải nói à, bởi vì ngươi chần chừ, ai cũng có thể đem làm chồng, thấy một người yêu một người, gặp được một người tốt hơn liền không thể chờ nổi liền đem cái tên Lam Nhược Phong biểu hiện bình thường quăng đi, không để cho hắn chắn con đường của ngươi!”

Diệp Thạch mãnh liệt nói.

Diệp Thạch được nguyên văn đặt ra là ác độc pháo hôi thụ, người như

vậy, ý nghĩa tồn tại chính là làm cho nhân vật chính ngột ngạt.

Trong nguyên văn là Diệp Thạch thích Lam Nhược Phong, nơi chốn ẩn nhẫn vì Lam Nhược Phong, nhưng hiện tại người Diệp Thạch thích chính là Mộ Thần, đối với hành vi Diệp Thạch nhằm vào Trang Du, Mộ

Thần vẫn luôn ôm thái độ dung túng sủng nịch, thuận tiện thay Diệp Thạch chắn phía sau, Diệp Thạch tất nhiên sẽ không lưu lại tình cảm gì cho Trang Du.

“Diệp Thạch, ngươi ác nhân cáo trạng trước, ngươi quá vô sỉ.” Trang Du cắn môi, ánh mắt quét nhìn bốn phía.

Một đám đệ tử Thánh Tinh học viện đứng ở một bên xem kịch vui, đối mặt với tầm mắt chế nhạo chung quanh, Trang Du nhất thời bi ai.

https://thuviensach.vn

Rõ ràng là Diệp Thạch xấu xa như vậy, đã làm chuyện xấu còn bật lại, vì sao mọi người không trách cứ hắn, lại còn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

“Diệp Thạch, thiên lý rõ ràng, bộ mặt đích thực của ngươi sớm muộn gì sẽ bị vạch trần.” Trang Du hiên ngang lẫm liệt nói.

“Trang Du, ngươi là cái tên đê tiện, đừng tưởng rằng ta không biết lai lịch của ngươi, ta lưu lại cho ngươi mặt mũi, mới không có vạch trần ngươi, ngươi ngược lại luôn nhảy nhót.” Diệp Thạch chống nạnh, chỉ cao khí ngang nói.

Trang Du cau mày, tức giận nói: “Chi tiết gì? Ta cây ngay không sợ

chết đứng, mới không sợ ngươi nói lung tung!”

“Phi, da mặt của ngươi thật dày, sư phụ Sư Tử Ngọc của ngươi là gián điệp của Minh Nguyệt học viện, ngươi là tiểu gián điệp mà hắn nuôi ra, hai sư đồ các ngươi muốn hủy Thánh Tinh học viện! Hai người các ngươi cũng quá không cần mặt mũi rồi, một người lại không biết xấu hổ hơn so với một người!” Diệp Thạch lạnh lùng nói với Trang Du.

Trang Du sửng sốt một chút, mặt đỏ lên, “Ngươi không nên nói lung tung, không phải là như vậy.”

Sư phụ tuy rằng đã nói với mình, để mình chuyển tới Minh Nguyệt học viện, nhưng sư phụ là vì tốt cho mình, tài nguyên và hoàn cảnh của Minh Nguyệt học viện tốt hơn ở đây, hơn nữa, vào Minh Nguyệt học viện mới có thể đi tu luyện ở thánh địa trung châu, mới có thể nhìn thấy được bầu trời càng rộng lớn hơn. Thánh Tinh học viện quá nhỏ, đã không thích hợp cho hắn phát triển nữa.

Diệp Thạch không cho là đúng, nói: “Ngươi không cần phải nói xạo, thời điểm đấu võ, đối thủ của Mộ Thần vốn là một tên cửu tinh võ sư, lại bị

sư phụ ngươi làm khó dễ, đổi thành tên Chúc Húc nhị tinh võ linh kia, sư

https://thuviensach.vn

phụ ngươi muốn hại chết Mộ Thần, đáng tiếc, Chúc Húc quá yếu, không đỡ

qua được ba chiêu của Mộ Thần, sư phụ ngươi trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

“Thời điểm đấu võ thì Mộ Thần đã thăng cấp võ linh, sư phụ là cảm thấy an bài một cửu tinh võ sư cho Mộ Thần là không đủ tôn trọng, mới an bài Chúc Húc cho Mộ Thần!” Đối mặt với tầm mắt tràn đầy hoài nghi ở

chung quanh, Trang Du đầy ủy khuất giải thích.

“Phi, già mồm át lẽ phải.” Diệp Thạch tức giận nói.

“Đủ rồi Diệp Thạch, ngươi không nên nói như vậy.” Lục Nghiêu thấy Trang Du bị Diệp Thạch làm cho á khẩu không trả lời được, không khỏi có chút đau lòng.

Diệp Thạch không để ý, nhìn Trang Du, nói: “Ngươi còn có mặt mũi giải thích? Ngươi nhìn xem người đứng bên người ngươi chính là ai?

Ngươi là cái thứ ăn cây táo, rào cây sung! Cho dù Lam Nhược Phong còn sống, nhìn thấy ngươi và Lục Nghiêu không minh bạch như vậy, hắn sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho tức chết một lần nữa.”

Diệp Thạch đánh giá Trang Du, thầm nghĩ: Mộ Thần luôn chê mình còn nhỏ, Trang Du cũng không lớn hơn mình, nhưng nam nhân bên người Trang Du lại thay đổi một tên lại một tên.

“Diệp Thạch, ngươi…ngươi…” Trang Du trừng mắt nhìn Diệp Thạch, trong lòng tràn đầy tức giận, lại bị Diệp Thạch nói á khẩu không trả lời được.

Bạch Liên Hoa thụ phải là gần bùn mà không tanh mùi bùn, phải là được người khác phủng ở trong lòng bàn tay.

Theo lý mà nói, hắn bị Diệp Thạch nhằm vào như vậy, hẳn phải nên có một đống chính quy và pháo hôi công xuất đầu vì hắn, mà hắn chỉ cần ở

https://thuviensach.vn

một bên làm một mỹ nam tử an tĩnh, mảnh mai là đủ rồi.

Nhưng Lam Nhược Phong vốn hẳn là được Diệp Thạch chung tình lại thành pháo hôi, thân phận bây giờ của Lục Nghiêu lại khiến cho hắn không thể tại loại địa phương này nói thêm cái gì.

Về phần những pháo hôi công của Thánh Tinh học viện, Trang Du theo nguyên tắc vâng chịu, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, không thẹn với lương tâm kết giao với Lục Nghiêu, nhưng đám đệ tử đó lại không cho là như thế.

Diệp Thạch cả vú lấp miệng em nhìn Trang Du, đắc ý dào dạt nói:

“Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi. Thế nào? Chột dạ nên á khẩu không trả lời được sao?”

“Mới không phải như thế.” Trang Du trừng Diệp Thạch.

“Không phải như vậy, vậy là thế nào?” Diệp Thạch giống như một con gà trống ý chí chiến đấu ngẩng cao, vênh mặt hất hàm nhìn Trang Du.

Trang Du đem ánh mắt xin giúp đỡ hướng về phía Mộ Thần, Mộ Thần bất đắc dĩ phiên cái xem thường, hắn thật sự không rõ, sau khi hắn cự tuyệt Trang Du một lần lại một lần, Trang Du là làm sao có dũng khí, một lần lại một lần đem hy vọng đặt trên người hắn?

Diệp Thạch tức giận chắn trước mặt Mộ Thần, “Nhìn cái gì? Lại nhìn nữa ta đem tròng mắt ngươi đào ra! Đây là nam nhân của ta, ngươi đừng nhớ thương!”

“Đủ rồi! Diệp Thạch, ngươi đừng nói nữa.” Lục Nghiêu thấy Trang Du bị Diệp Thạch quở trách lại không hề có lực chống đỡ, nhịn không được đứng ra nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch híp mắt đánh giá Lục Nghiêu, cười như không cười nói:

“Tiểu bạch kiểm, ngươi nếu như không muốn bị thua kém thì nhìn chằm chằm người này cho tốt đi, gia hỏa Lam Nhược Phong thận hư, nên giữ

không nổi hắn, để cho hắn nơi nơi trêu chọc người khác. Ngươi không nên bước rập khuôn theo Lam Nhược Phong, tình nhân chạy với người khác, mà mình lại phải chết oan chết uổng.”

Sắc mặt Trang Du một mảnh tối đen, Diệp Thạch đem hắn nói thành kỹ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng!

Sắc mặt Lục Nghiêu xanh trắng một trận.

Trang Du nhìn sắc mặt Lục Nghiêu, nhịn không được mà cúi đầu.

“Không nhọc Diệp thiếu quan tâm!” Lục Nghiêu lạnh lùng nói.

Diệp Thạch lạnh lùng hừ một tiếng, “Ta cũng không muốn quan tâm, chỉ là, nếu như mị lực của ngươi không đủ lớn, Trang Du liền sẽ nhìn chằm chằm Mộ Thần nhà ta, ta sẽ rất buồn bực nha.”

Diệp Thạch ngẩng cao đầu, đôi mắt hơi hoài nghi nhìn Lục Nghiêu, trên mặt hiện lên vài phần ưu sầu, hiển nhiên là đối với thực lực của Lục Nghiêu có chút không tín nhiệm.

Sắc mặt Lục Nghiêu tối đen nhìn Diệp Thạch, sát khí ở đáy mắt muốn che dấu cũng không được.

Mộ Thần nhìn Lục Nghiêu, trong lòng trầm xuống, Lục Nghiêu động sát tâm với Diệp Thạch!

Nguyên văn, hắn và Diệp Thạch đều bởi vì Lục Nghiêu mà chết, người này chỉ sợ khó đối phó hơn Lam Nhược Phong một chút.

https://thuviensach.vn

“Trang Du về sau sẽ không có liên quan gì với Mộ Thần nữa.” Lục Nghiêu lạnh lùng nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhún vai, “A, vậy thực tốt.” Diệp Thạch ý vị sâu sa nhìn Lục Nghiêu, trịnh trọng nói: “Tiểu bạch kiểm, ăn nhiều một chút để bổ thân mình đi, Trang Du chính là một tên điền không no, bộ dáng này của ngươi thật sự có chút không đủ nhìn.”

Diệp Thạch đứng ở một bên thở dài thở ngắn, sắc mặt Lục Nghiêu âm trầm có thể tích thành nước.

Đệ tử Thánh Tinh học viện nhìn một màn này, nhịn không được trộm cười thầm.

Lục Nghiêu vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng, đệ tử Thánh Tinh đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, giờ phút này nhìn hắn như vậy, một đám đệ tử nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa.

Trang Du trừng Diệp Thạch, “Diệp Thạch, đủ rồi! Ngươi quá đáng!”

“Hừ, là ngươi trêu chọc ta trước!” Diệp Thạch tức giận trả lời.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

159. Chương 159

Trình Uyển Bạch đứng bên cạnh Tạ Đan Yên, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái nói: “Diệp Thạch đúng là lợi hại!”

Tạ Đan Yên gật đầu, thầm chấp nhận.

Trang Du bị Diệp Thạch nói đều muốn ngất đi rồi, đáng tiếc Diệp Thạch không phải là người thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy bộ dáng này của Trang Du, hắn chỉ bất vi sở động, còn có vui sướng khi người gặp họa, vẻ mặt đắc ý.

“Kỳ thật, ngày thường miệng Diệp Thạch cũng không có lợi hại bao nhiêu, chính là khi người này gặp được Trang Du, liền sẽ phát huy vượt xa người thường.” Trình Uyển Bạch cười nói.

Diệp Thạch làm người cũng không tệ lắm, ấn tượng của rất nhiều nữ

đệ tử đối với Diệp Thạch cũng được, nhưng mà, hoặc có lẽ là bởi vì Trang Du, duyên nam sinh của Diệp Thạch không tốt lắm, bất quá đối phương đã có Mộ Thần, những tên giá áo túi cơm kia trong học viện ước chừng Diệp Thạch cũng không nhìn vào mắt.

Tạ Đan Yên thầm nghĩ: Khi Diệp Thạch đối mặt với Trang Du, đích xác sẽ trở nên rất lợi hại. Mặc cho ai bị Trang Du ghê tởm một hai lần, liền đều sẽ bị bức ra tiềm lực vô hạn, mà tiềm lực của Diệp Thạch tựa hồ bị

Trang Du kích phát rất triệt để!

https://thuviensach.vn

Trang Du cũng rất bản lĩnh, nhiều nam nhân như thế đều bị hắn mê hoặc thần hồn điên đảo.

“Trang Du và Diệp Thạch tựa hồ bát tự không hợp.” Tạ Đan Yên nói thầm.

Trang Du cũng không có bao nhiêu thù hận với người khác, chính là khi gặp được Diệp Thạch, liền phải nhảy ra gây sức ép một phen.

Trang Du đối mặt với người khác, có thể nói là vô hướng bất lợi, nhưng khi gặp được Diệp Thạch, tựa hồ chiếm không được cái tiện nghi gì.

Nhưng Trang Du dường như có chứng thụ ngược, rõ ràng là chiếm không được tiện nghi gì, lại còn luôn nhảy ra gặp Diệp Thạch tìm ngược.

“Sư Tử Ngọc thật sự là gian tế của Minh Nguyệt học viện?” Tạ Đan Yên nói thầm.

Trình Uyển Bạch lắc đầu, “Không biết, Sư Tử Ngọc đã ở Thánh Tinh nhiều năm, quyền cao chức trọng, nếu như hắn là gian tế, chuyện này…”

Tạ Đan Yên nhíu mày, “Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa.”

Trình Uyển Bạch gật đầu, hai người bọn họ chỉ là hai tân sinh, Sư Tử

Ngọc có phải là gian tế hay không cũng không quan hệ với bọn họ.

Thoát khỏi Trang Du, Diệp Thạch đem ánh mắt chuyển vào trong dược viên.

Nhìn thấy Diệp Thạch cùng Trang Du chuẩn bị đi vào, vài đệ tử Thánh Tinh lập tức hướng về phía Diệp Thạch.

Trang Du nhìn Diệp Thạch được mọi người vây quanh, trong lòng không khỏi rầu rĩ không vui.

https://thuviensach.vn

Hắn tựa hồ bị một đám đệ tử Thánh Tinh bài trừ ra ngoài. Diệp Thạch nhằm vào mình như vậy, những người đó lại đều đứng bên cạnh Diệp Thạch.

Ánh mắt Trang Du đảo qua trên người vài đệ tử Thánh Tinh, vài nữ đệ

tử tràn đầy khinh thường nhìn Trang Du, Trang Du cảm thấy ánh mắt của bọn họ, như là đang nhìn tên phản đồ.

Trang Du u oán thở dài, những người này vì sao phải như vậy, nếu không phải là do mình ngăn trở Lục Nghiêu giết bọn họ, những người này nói không chừng đã bị Lục Nghiêu giết sạch rồi, là mình đã cứu bọn họ a!

“Diệp đồng học, cái dược viên này, phần lớn trân quý linh thảo đều có trận pháp cấm chế bảo hộ, trước đó có vài đệ tử không cẩn thận, đụng chạm đến cấm chế, đã bị cấm chế đánh chết.” Trình Uyển Bạch đi lên giới thiệu với Diệp Thạch.

Diệp Thạch đảo mắt, nhìn thoáng qua phương hướng của Trang Du,

“Bọn Trang Du thu hoạch thế nào?”

Sắc mặt Tạ Đan Yên đổi đổi, có chút ê ẩm nói: “Vận khí Trang Du không tồi, hắn và Lục Nghiêu tựa hồ đã tìm được bốn gốc ngàn năm linh thảo.”

“Người này sao lại có mệnh tốt như vậy?!” Diệp Thạch không vui nói thầm, cái tên Trang Du chán ghét này nếu như bị cấm chế giết chết thì tốt rồi, tai họa lưu ngàn năm a! Vận khí tên này hình như rất tốt. Hay là, mình đi đoạt linh thảo? Chỉ là, Lục Nghiêu… Có chút khó đối phó!

“Hình như Trang Du có được dị nhãn, hắn tuy không có thực lực đánh bại cấm chế, nhưng tựa hồ có thể nhìn thấu nhược điểm của cấm chế.” Tạ

Đan Yên nói.

https://thuviensach.vn

Trang Du am hiểu nhìn thấu cấm chế, Lục Nghiêu am hiểu đánh bại cấm chế, hai người hợp tác đúng là thiên y vô phùng, nhưng mà, Trang Du là đệ tử Thánh Tinh!

Người này “không thẹn với lương tâm” trộn lẫn với đệ tử Minh Nguyệt, thật sự làm người ta không dám khen tặng.

Diệp Thạch bĩu môi, Trang Du cư nhiên cũng sở hữu linh mắt, mệnh người này thật tốt.

“Nhanh chóng phá cấm chế đi, đừng chậm trễ thời gian.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gật đầu, rất nhanh đã đuổi kịp Mộ Thần.

Trang Du hợp tác với Lục Nghiêu cũng coi như không tồi, nhưng so với Diệp Thạch và Mộ Thần thì kém xa lắc.

Trang Du chỉ có thể đại khái nhìn ra nhược điểm của cấm chế, nhưng Diệp Thạch lại có thể hiểu rõ nhược điểm của nó, Lục Nghiêu chỉ có thể

theo phương pháp lấy lực phá lực để bài trừ trận pháp, nhưng hai người Mộ

Thần và Diệp Thạch đều tinh thông trận pháp, thủ đoạn bài trừ cấm chế của hai người rất nhiều.

Diệp Thạch và Mộ Thần mới chỉ vào dược viên năm ngày, liền bài trừ

được mười cái cấm chế, thu hoạch được sáu gốc linh thảo.

“Không có!” Diệp Thạch cau mày bất mãn.

Mộ Thần nói: “Không thì thôi.”

Trong các cấm chế ở dược viên vốn đều trồng linh thảo, nhưng có một ít linh thảo, bởi vì trải qua năm tháng dài lâu mà đã héo rũ.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch bất mãn cắn răng, Trang Du và Lục Nghiêu mỗi khi mở ra một cái cấm chế thì trong đó đều có ngàn năm linh thảo. Cố tình hắn và Mộ

Thần lại xui xẻo như vậy, bài trừ mười cái cấm chế, trong đó có bốn cái đã là không có, đây là chuyện gì vậy!

Diệp Thạch cùng Mộ Thần ăn thịt, đệ tử Thánh Tinh cũng đi theo ăn canh.

Bình thường trong một cái cấm chế chỉ có một gốc linh thảo, nhưng mà cũng vẫn còn có một ít linh thảo phổ thông, đám linh thảo đó Mộ Thần và Diệp Thạch chướng mắt, nhưng đối với những người khác mà nói, đó lại là thứ khó có được.

“Rõ ràng nó không phải là không có!” Diệp Thạch nói.

Thời gian của bọn họ có hạn, cho nên không có khả năng mở ra tất cả

cấm chế trong dược viên, trước khi động thủ, Diệp Thạch cũng đã thử phân biệt qua, khi Diệp Thạch cảm thấy trong cấm chế này có chín thành nắm chắc có linh thảo, kết quả, lại là không.

Diệp Thạch căm giận đá đá chân, biểu tình trên mặt tràn đầy khó chịu.

“Được rồi, mở tiếp đi.” Sắc mặt Mộ Thần bình tĩnh, ngữ khí cũng rất thản nhiên.

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt thong dong của Mộ Thần, nhịn không được bĩu môi, làm không công nhiều như vậy, Mộ Thần cư nhiên một chút cũng không tức giận, tâm tính Mộ Thần sao lại tốt như vậy đâu.

Trang Du nhìn về hướng Diệp Thạch, thấy được cấm chế hắn mở ra là không, nhất thời thở ra một hơi.

Cấm chế trong dược viên vô số, vậy nên tốc độ mở ra cấm chế trực tiếp quyết định thu hoạch được linh thảo bao nhiêu, trong bí cảnh, chỉ có https://thuviensach.vn

hai phe Mộ Thần, Diệp Thạch cùng Trang Du, Lục Nghiêu có tốc độ mở

cấm chế nhanh nhất, bốn người nghiễm nhiên thành quan hệ cạnh tranh.

“Trang Du mở ra cấm chế, đều là có thu hoạch.” Diệp Thạch dán lên người Mộ Thần, rầu rĩ nói.

“Ta biết rồi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Cái thứ số mệnh của nhân vật chính, không phải là người người đều có thể có.

Số mệnh không đủ, chỉ có thể lấy thực lực đến bổ sung, tốc độ mở

cấm chế của hắn và Diệp Thạch nhanh hơn nhiều so với Lục Nghiêu và Trang Du. Mở ra nhiều hơn vài cái cấm chế, sớm muộn gì cũng có thể thu hoạch vượt qua Trang Du và Lục Nghiêu.

Diệp Thạch khó chịu nói thầm: “Trang Du có cái gì tốt? Vì sao vận khí của hắn lại tốt như vậy?”

“Được rồi, đừng oán giận, có thời gian đi oán giận, còn không bằng nghĩ biện pháp mở ra nhiều hơn hai, ba cái cấm chế.” Mộ Thần không để

bụng nói.

Con đường đả bại nhân vật chính đã định trước không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mở ra cấm chế có một nửa có thu hoạch, Mộ Thần đã đủ vui mừng rồi.

Diệp Thạch gật đầu, “Được.”

Sau khi mở ra mấy cái cấm chế, kinh nghiệm của hai người càng ngày càng phong phú, thời gian phá mở cấm chế càng ngày càng ngắn.

Lục Nghiêu nhịn không được nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Thạch, luận nhãn lực, Diệp Thạch mạnh hơn một ít so với Trang Du, luận https://thuviensach.vn

vận khí, Trang Du mạnh hơn một ít so với Diệp Thạch, luận năng lực phá cấm chế, Diệp Thạch lại cao hơn một ít so với Trang Du.

Nếu như Trang Du vừa có vận khí, lại tinh thông trận pháp giống như

Diệp Thạch thì tốt rồi. Lục Nghiêu lắc lắc đầu, ngầm bực vì mình có lòng tham.

Mộ Thần bỏ một ít thời gian đem một gốc ngàn năm linh thảo luyện chế thành Trúc Linh Đan, Diệp Thạch cùng Mộ Thần trước sau đều phục dụng một viên, tu vi nhất thời tăng lên một tinh, Mộ Thần thành tam tinh võ linh, Diệp Thạch thành nhị tinh võ linh.

Sau khi tu vi tăng lên, năng lực phá cấm chế của Diệp Thạch và Mộ

Thần cũng tăng lên theo.

“Mở ra! Hả? Lại là một gốc ngàn năm Xích Linh Chi? Có cái khác hay không a?! Trong cấm chế chỉ có một ít loại linh thảo ngàn năm thôi sao?” Diệp Thạch nhìn thấy linh thảo trong cấm chế, bất mãn nói thầm.

Nghe được lời Diệp Thạch nói, cơ mặt đám đệ tử xung quanh run rẩy một trận.

“Được rồi, trong cấm chế này tốt xấu gì cũng có linh thảo, tổng so với không có thu hoạch gì thìtốt hơn rồi.” Mộ Thần an ủi.

Diệp Thạch gật đầu, “Nói cũng đúng.”

Minh Nguyệt đệ tử chết một tên Ân Tung, đệ tử Thánh Tinh chết hai tứ tinh võ linh, ở trong đây, liền chỉ còn Mộ Thần, Diệp Thạch và Lục Nghiêu có thực lực cao nhất.

Người bên ngoài tuy rằng đỏ mắt thu hoạch của mấy người này, nhưng kiêng kị thực lực của hai người, cũng không dám có động tác.

https://thuviensach.vn

Tạ Đan Yên bất đắc dĩ phiên cái xem thường, chua chua nói: “Tên Diệp Thạch này, ngàn năm linh thảo cũng nhìn không vào mắt.”

Trình Uyển Bạch cười bất đắc dĩ, “Nhưng người ta có cái tư cách này.”

Sắc mặt Tạ Đan Yên biến đổi, thở dài: “Quả thật!”

Tạ Đan Yên cúi đầu, nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra, Tạ Đan Yên cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Lúc trước, mình có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể vì một tên Lam Nhược Phong ra vẻ đạo mạo mà đi đắc tội với Mộ Thần và Diệp Thạch?!

Mộ Thần nhìn Xích Linh Chi trong cấm chế, nói với Diệp Thạch,

“Cẩn thận một chútkhi lấy nó, giá trị của gốc ngàn năm linh thảo này tựa hồ

trênmấygốc trước đó.”

Diệp Thạch gật đầu sắn tay áo lên, trịnh trọng nói: “Yên tâm đi, ta sẽ

cẩn thận.”

Một tháng thời gian, nhoáng một cái liền qua.

“Sư bá, ngày mai chính là kỳ hạn một tháng.” Tân Như Ca nói với Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm có chút bất an nhìn nơi xa, “Cũng không biết tiểu sư đệ

của ngươi thế nào rồi, tính cách hắn lỗ mãng như vậy, không biết…”

Tân Như Ca nhìn bộ dáng Kinh Sí Diễm mặt co mày cáu, an ủi: “Sư

bá không cần lo lắng, Mộ Thần cũng ở đó mà.”

Sắc mặt Kinh Sí Diễm dịu đi vài phần, “Có Mộ Thần ở đó, đích thực an toàn của tiểu sư đệ ngươi càng có bảo đảm hơn một ít.” Chỉ sợ là Mộ

Thần tự thân khó bảo toàn thôi.

https://thuviensach.vn

Minh văn viện.

“Tỷ tỷ, ngày mai chính là kỳ hạn một tháng, người còn sống bên trong đều sẽ bị truyền tống ra, ngươi có muốn đi tới bên ngoài bí cảnh nhìn không?” Hạ Thanh Lệ hỏi.

Hạ Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Lệ, bất an hỏi: “Muội muội, ngươi nói thử coi Mộ Thần còn sống không?”

Hạ Thanh Lệ nhíu mày, tình trạng trong bí cảnh đã không tốt lắm, lần này lại có thêm người Minh Nguyệt nhúng tay vào, xác thực không dễ

đoán.

Ai cũng không thể cam đoan Mộ Thần có thể bị gì ngoài ý muốn hay không.

“Mộ Thần hắn hẳn là còn sống đi.” Hạ Thanh Lệ thản nhiên nói.

Rất nhiều thiên tài đều có một chút cậy tài khinh người, tự cho là thanh cao, nhưng Mộ Thần không giống vậy. Mộ Thần đủ thiên tài, cũng đủ

vô sỉ, trước kia lúc đấu võ, hắn dựa vào phù chú mà cứng rắn oanh chết đối phương, đủ để chứng minh Mộ Thần là một người có thể sống lâu.

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Hạ Thanh Nghiên nói, tuy rằng nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn nhịn không được mà bất an.

“Không quản sống hay chết, ngày mai tới đó sẽ biết.” Hạ Thanh Lệ

thản nhiên nói.

“Nghe nói hiệu trưởng cũng cho hai đồ đệ đi vào, không biết hai người kia thế nào rồi.” Hạ Thanh Nghiên nói.

Hiệu trưởng đóng băng hai người kia nhiều năm như vậy, hiện tại mới phóng ra. Hiệu trưởng lần này để cho hai người vào bí cảnh, hẳn là muốn https://thuviensach.vn

hai người này từ tối thành sáng. Không biết là hai cái hạng người gì mà có thể được hiệu trưởng coi trọng như vậy.

Đan viện.

“Không biết lần này có bao nhiêu người sống được.” Thái Thúc Danh bất an nói thầm.

“Những lần trước đều có thể đi ra khoảng một phần ba, lần này không phải là bịtoàn diệt đi?” Diêm Võ nhăn mày, vẻ mặt ngưng trọng https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

160. Chương 160

“Hôm nay là ngày cuối cùng.” Cảm thụ nồng đậm nguyên khí thiên địa trong bí cảnh, Diệp Thạch chưa thõa mãn, nói.

“Thu hoạch lần này cũngđược, đáng tiếc là thời gian quá ngắn.” Mộ

Thần hơi tiếc nuối nói.

“Đúng thế!” Trong bí cảnh này còn có thiệt nhiều địa phương hắn còn chưa kịp đi dạo, xem ra những chỗ tốt đó chỉ có thể lưu lại cho người sau,

“Không biết sư phụ có lo lắng cho ta không.” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần cười nói: “Hẳn là có đi.” Kinh Sí Diễm xác thực đối với Diệp Thạch không tồi, hắn nhìn ra được, Kinh Sí Diễm đích thực rất quan tâm tới Diệp Thạch.

Về phần tên sư phụ kia của mình, nói không chừng lão gia hỏa kia chỉ

biết lo lắng rượu của hắn có đủ uống hay không thôi.

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ, nói thầm: “Có lẽ, sư phụ đã cho rằng ta đã chết rồi không chừng.”

Mộ Thần tức giận trừng Diệp Thạch, “Ngươi nói bậy bạ gì đấy?”

Diệp Thạch thè lưỡi, ngượng ngùng cười.

Mộ Thần cúi đầu nghĩ: Kinh Sí Diễm hẳn là sẽ không cho rằng Diệp Thạch đã chết, nhưng có lẽ người này đã cho rằng hắn đã chết.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch điểm nhẹ một cái lên hộp ngọc trên tay, tính toán: “Cộng thêm một gốc đã dùng, chúng ta tổng cộng thu hoạch được mười ba gốc linh thảo ngàn năm.”

Trang Du cùng Lục Nghiêu chỉ thu hoạch được mười một gốc linh thảo ngàn năm, tuy rằng bên mình thu hoạch nhiều linh thảo hơn Trang Du, nhưng Diệp Thạch vẫn có chút không cao hứng, dù sao, bọn họ cũng đã mở

ra tới hai mươi sáu cái cấm chế, kết quả chỉ có một nửa là có ngàn năm linh thảo, mà Trang Du và Lục Nghiêu chỉ mở ra mười hai cái, nhưng chỉ có một cái là không có ngàn năm linh thảo bên trong.

“Nhanh thu hồi lại đi, đừng rêu rao quá.” Mộ Thần nhắc nhở.

Diệp Thạch gật đầu.

“Mộ Thần, vì sao Trang Du lại có vận khí tốt như vậy?” Diệp Thạch không cam lòng, hỏi.

Bởi vì hắn là nhân vật chính! Nhưng linh thảo mà bọn họ thu hoạch vẫn nhiều hơn Trang Du, cũng chứng minh được, cái thứ số mệnh này không phải là vạn năng!

“Vận khí, luôn có thời điểm hao hết.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Ngươi nói đúng.”

“Mộ Thần, nghe nói ngày hôm qua Lục Nghiêu bị người ta tập kích!

Không biết đã chết hay chưa.” Diệp Thạch bát quái nói.

Lão quái vật Lục gia đích thực đối với Lục Nghiêu không tồi, trên người Lục Nghiêu không chỉ có lệnh bài bảo mệnh, còn có pháp khí bảo mệnh.

https://thuviensach.vn

Nghe nói cái người ngày hôm qua xuống tay với Lục Nghiêu có thực lực thực cường, nhưng mà cũng không thể đắc thủ.

“Không chết, nhưng nghe nói là bị thương.” Mộ Thần nói.

Ngày hôm qua cũng không biết là ai, hẳn là một cao thủ, thủ đoạn phi thường độc ác, nghe nói thực lực không thua gì ngũ tinh võ linh.

Khi Lục Nghiêu bị thương, Trang Du liền khóc sướt mướt chạy tới chỉ

trích Diệp Thạch, minh lý ám lý chỉ trích bọn họ xuống tay với Lục Nghiêu, làm cho Diệp Thạch tức giận ngoan độc mắng tên kia một trận.

Khi Lục Nghiêu gặp chuyện, Mộ Thần, Diệp Thạch cùng rất nhiều đệ

tử Thánh Tinh đều đang cùng một chỗ, rất nhiều người đều chứng minh được hai người không có khả năng ra tay.

Lục Nghiêu gặp chuyện làm mọi người ý thức được rằng trong bí cảnh còn có một tên cao thủ ẩn giấu, địch hữu khó phân biệt, một đám đệ tử

không khỏi hoảng sợ.

“Mộ Thần, ngươi nói thử coi, người ra tay kia là ai? Chẳng lẽ lại là ám thủ do hiệu trưởng nhét vào?” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần nhún vai, “Hẳn là không phải.” Lấy nội tình của Thánh Tinh học viện, có thể nuôi dưỡng được đôi tứ tinh võ linh huynh muội kia đã là không tồi, làm sao còn có thể cất giấu ám thủ như vậy nữa.

“Không phải là hiệu trưởng, vậy là ai? Không phải là trong đám đệ tử

bên Minh Nguyệt kia đi.” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần lắc đầu, “Không rõ ràng lắm, tóm lại, hết thảy cẩn thận.”

Diệp Thạch cúi đầu, đôi mắt hiện lên lãnh ý, “Mộ Thần, tiểu bạch kiểm Lục Nghiêu kia đã bị thương, hiện tại chúng ta có cần đi qua đánh https://thuviensach.vn

cướp hắn không?”

Mộ Thần trầm tư một phen nhìn Diệp Thạch, lắc đầu nói: “Bỏ qua đi, qua thêm vài ngày nữa là chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài, đừng làm phức tạp.”

Diệp Thạch có chút nhụt chí bĩu môi.

Mộ Thần bất đắc dĩ vươn tay nhéo nhéo mặt Diệp Thạch, “Còn nhiều thời gian, sau này còn cơ hội, không cần nóng vội, nóng nảy không ăn hết đậu hủ nóng.”

Nghe được lời Mộ Thần nói, Diệp Thạch có chút ngại ngùng lui vào trong ngực Mộ Thần, Mộ Thần vươn tay ôm chặt Diệp Thạch.

Trong sơn động.

Trang Du bất an hỏi Lục Nghiêu: “Ngươi không sao chứ?”

Lục Nghiêu lắc đầu nói: “Không có việc gì.” Đáng tiếc lại không thể

lưu lại người kia, thiếu chút nữa đã chết trong tay đối phương, hắn lại ngay cả đối phương là ai cũng không biết, ngẫm lại thật là có chút dọa người!

“Ta đã hỏi qua Mộ Thần cùng Diệp Thạch, không phải là hắn và Mộ

Thần hạ thủ, chỉ sợ trong bí cảnh còn có cao thủ khác, nhưng mà không thể

nào!” Trang Du lẩm bẩm.

Lục Nghiêu híp mắt, thực lực của người ra tay hẳn là tại lục tinh võ linh, không ngờ trong bí cảnh còn có một cao thủ như vậy, xác thực là ngoài dự đoán.

Nhìn tư thế nam nhân kia ra tay, quả thật không giống như là Mộ Thần và Diệp Thạch.

“Người kia không phải là sẽ đến nữa đi.” Trang Du lo lắng nói.

https://thuviensach.vn

“Không biết, nhưng nếu người này lại đến, hắn sẽ không thể dễ dàng đi nữa rồi.” Đôi mắt Lục Nghiêu xẹt qua một tia sát khí.

Trang Du không hiểu: “Vì sao?”

Lục Nghiêu cười nói: “Ta đã thiết hạ cấm chế trong này, nếu như hắn đã đi mà còn quay lại, nhất định sẽ thi cốt vô tồn.”

Trang Du sửng sốt một chút, có chút chần chờ hỏi: “Nói như vậy, những người khác tới đây cũng như thế sao?”

Lục Nghiêu gật đầu, ý vị sâu sa nhìn Trang Du, “Không sai, những người khác đến, cũng là như vậy.”

Trang Du cúi đầu, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp.

Lục Nghiêu nhìn thấy sắc mặt của Trang Du, trong lòng ngũ vị tạp trần.

…

Thời gian bí cảnh đóng cửa rốt cục đã tới, Kinh Sí Diễm đã sớm đứng chờ bên ngoài bí cảnh.

Kinh Sí Diễm nguyên bản tưởng rằng Hùng Uy sẽ không đến, không nghĩ tới Hùng Uy cư nhiên cũng tới rất sớm, hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Kinh Sí Diễm cảm thấy Hùng Uy giống như đã bị giảm mấy cân thịt.

Hạ Thanh Nghiên bất an nhìn chung quanh, mặt mày có chút tiều tụy.

Không Sát cũng đến, Liên Thành Không cũng tới rất sớm, không khí của hai viện có chút giương cung bạt kiếm.

Truyền tống trận sáng lên từng đợt kim quang.

https://thuviensach.vn

Đệ tử bên trong bí cảnh cơ hồ cùng một thời gian bị truyền tống ra.

“Ai u.” Diệp Thạch từ trên bầu trời nện xuống thật mạnh, nhất thời đau đớn rên một tiếng.

“Ưm.” Một tiếng ưm từ dưới thân Diệp Thạch truyền ra, ý thức được mình đã đè một người ở dưới thân, Diệp Thạch vội vàng đứng lên.

Thấy được người bị mình đặt ở dưới thân là ai, Diệp Thạch nhịn không được mà sợ hãi.

Diệp Thạch nhăn chặt mày, thời điểm mình bị truyền tống ra, cư nhiên đặt Trang Du ở dưới thân, đây là cái nghiệt duyên gì đây?!

Lại nói tiếp, thân thể Trang Du giống như không xương cốt vậy, đè lên người thật là thoải mái nha, thật sự là thân kiều thể yếu dễ đẩy ngã, khó trách có thật nhiều nam nhân muốn đè hắn.

Mộ Thần ôm hai tay, tiến tới bên tai Diệp Thạch thổi khí hỏi: “Cảm giác khi áp đảo Trang Du thế nào?”

“Không ra làm sao cả! Cứng rắn, một chút cũng không thoải mái.”

Diệp Thạch vội vàng lắc đầu nói.

Mộ Thần nhìn bộ dáng mơ hồ của Diệp Thạch thì buồn cười, “Không thoải mái sao? Ta thấy khi ngươi áp lên thì rất say mê nha.”

“Ta nào có!” Diệp Thạch tức giận nói.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch ở một bên liếc mắt đưa tình, Không Sát cùng Liên Thành Không lại lòng nóng như lửa đốt.

Minh Nguyệt học viện đi vào hai mươi người, giờ còn lại sáu, Thánh Tinh học viện đi vào tám mươi người, giờ còn lại hai mươi bốn.

https://thuviensach.vn

Sáu người còn lại của Minh Nguyệt học viện, Không Sát liếc mắt một cái liền nhìn ra, Ân Tung không có ở trong đám đó.

Liên Thành Không thấy bọn người Trình Uyển Bạch, Tạ Đan Yên đi ra, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, quét mắt tìm tòi một vòng, lại không phát hiện thân ảnh của Cảnh Phi Nguyệt và Cảnh Phi Ly, nhất thời lại sốt ruột.

“Tung nhi đâu?Tung nhi đâu rồi?” Không Sát âm trầm hỏi một tiếng.

Lục Nghiêu đi tới trước mặt Không Sát, mặt mày ảm đạm nói: “Sư

phụ, sư huynh đã qua đời.”

Sắc mặt Không Sát biến đổi.

Không Sát vẫn luôn nghĩ rằng Ân Tung đã giết hết bảy tám phần đám người trong bí cảnh, hắn đã chuẩn bị tốt để xé rách mặt với Thánh Tinh học viện, lại không nghĩ tới, Ân Tung cư nhiên lại chết trong bí cảnh.

“Sao có thể như vậy?! Sư huynh ngươi chết như thế nào? Hắnsao lại chết được?” Không Sát lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm vào Lục Nghiêu.

Ân Tung đã là bát tinh võ linh, trong đám người vào bí cảnh, không có một ai có thể địch lại hắn mới phải.

Tam tinh, tứ tinh võ sư của Thánh Tinh đều có thể sống sót, nhưng Ân Tung lại chết.

Lục Nghiêu có chút bực mình, hắn và Ân Tung đều là đồ đệ của Không Sát, nhưng hiển nhiên Không Sát càng thiên vị Ân Tung hơn.

“Sư huynh bất hạnh ngã xuống dưới sự liên thủ của Mộ Thần và Diệp Thạch.” Lục Nghiêu làm ra vẻ mặt bi thương trả lời.

https://thuviensach.vn

Không Sát ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn qua Mộ Thần và Diệp Thạch.

Hùng Uy vẫn luôn nghiêng tai nghe động tĩnh bên này, nghe được lời Lục Nghiêu nói rằng cái tên bát tinh võ linh mà Không Sát bỏ vào bí cảnh, đã chết trên tay Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng vui vẻ, thân hình nhanh chóng di động đến gần Mộ Thần và Diệp Thạch, chắn trước mặt hai người.

Kinh Sí Diễm chậm hơn Hùng Uy một bước, nhưng sau đó Diệp Thạch cũng được Kinh Sí Diễm chắn phía trước.

Không Sát nhìn Hùng Uy, trong ánh mắt có vài tia sát ý lạnh như

băng.

Tuy trên mặt Hùng Uy đang nở nụ cười thản nhiên, nhưng thực chất toàn bộ tinh thần đều đang đề phòng nhìn Không Sát.

Mộ Thần nhìn thân ảnh Hùng Uy phía trước, đôi mắt hiện lên vài phần dị sắc, Mộ Thần đột nhiên cảm thấy, cái tên sư phụ này của mình, kỳ thật, cũng không tệ lắm.

…

Liên Thành Không lấy ra một cái la bàn màu xanh, khi la bàn được lấy ra, trên người Diệp Thạch liền sáng lên một đạo kim quang.

Liên Thành Không nhìn chằm chằm Diệp Thạch, sắc mặt có chút lãnh liệt, “Nhẫn không gian của sư huynh ngươi sao lạiở trên người ngươi?”

Mộ Thần nhíu mày, Liên Thành Không cư nhiên lưu lại ấn ký trên nhẫn không gian của Cảnh Phi Ly.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy nhìn trên người Diệp Thạch sáng lên kim quang, lòng trầm xuống, thầm nghĩ: Hai tên này chẳng lẽ không chỉ giết chết ám thủ của Minh Nguyệt học viện bỏ vào, mà ngay cả đồ đệ của hiệu trưởng bỏ vào bí cảnh cũng xử lý? Hai gia hỏa này cũng quá hung tàn rồi.

“Sư huynh bị người khác giết, chúng ta giết người nọ rồi thu nhẫn không gian củangười nọ làm chiến lợi phẩm, nhẫn không gian của sư

huynh cũng ở trong đó.” Diệp Thạch không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Diệp Thạch lén nhìn la bàn trên tay Liên Thành Không, không khỏi âm thầm may mắn, nếu trên nhẫn không gian của Cảnh Phi Ly có lưu ấn ký của Liên Thành Không, vậy Cảnh Phi Nguyệt tất nhiên cũng có, thật may, may mà mình không lấy cái nhẫn không gian kia, nếu không thì phiền toái lớn.

Hùng Uy nghe được lời Diệp Thạch nói, nhất thời thở ra một hơi, nguyên lai là như vậy.

Chỉ là, nghe nói đồ đệ Cảnh Phi Ly của hiệu trưởng là một tứ tinh võ linh, người nọ chết ở trên tay cái tên bát tinh võ linh của Minh Nguyệt, Diệp Thạch cùng Mộ Thần liên thủ, lại xử lý được cái tên kia, cũng không biết hai người làm như thế nào được, thật giỏi!

“Phi Ly chết rồi? Vậy Phi Nguyệt đâu? Các ngươi có nhìn thấy không?” Liên Thành Không vội vàng hỏi.

Diệp Thạch mở to mắt nói dối: “Ta không biết.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

161. Chương 161

Liên Thành Không cúi đầu nhìn la bàn trên tay, la bàn trên tay hắn cũng không cho thấy vị trí của nhẫn không gian Cảnh Phi Nguyệt.

Vậy cái nhẫn không gian kia xác định là đã lưu lạc trong bí cảnh rồi, nếu Cảnh Phi Nguyệt là bị người ta giết chết, vậy tên đệ tử hại chết Cảnh Phi Nguyệt nhất định sẽ thu nhẫn không gian của Phi Nguyệt mới đúng, chẳng lẽ, Cảnh Phi Nguyệt đã chết trên tay yêu thú trong bí cảnh?

Phát giác được hai đồ đệ mà chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đã thật sự

mất trong bí cảnh, Liên Thành Không trong chốc lát đã già đi rất nhiều.

Hùng Uy nhìn thấy sắc mặt Liên Thành Không, trong lòng nhịn không được có chút đồng tình.

Liên Thành Không thu được hai đồ đệ bát cấp tư chất, bình thường luôn cất giấu giống như bảo bối vậy, nếu không phải là do tới lúc bí cảnh mở ra, Hùng Uy cũng không biết Liên Thành Không lại có hai tên đồ đệ.

Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, Liên Thành Không phí hết tâm huyết bồi dưỡng hai người, ký thác kỳ vọng rất cao đối với hai người kia, nhưng lại không ngờ rằng hai người lại yên lặng không một tiếng động chết trong bí cảnh, một người cũng không còn.

Việc Ân Tung chết đã cho Không Sát đả kích rất lớn, nhưng khi thấy hai đồ đệ của Liên Thành Không đều chết hết, tâm tình Không Sát nhất thời https://thuviensach.vn

bình tĩnh hơn rất nhiều.

Không Sát nhìn Lục Nghiêu, âm thầm nghĩ: Tốt xấu gì thì mình vẫn còn dư lại một đồ đệ, còn hai tên đồ đệ của Liên Thành Không lại chết hết.

Sắc mặt Không Sát không tốt nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, Diệp Thạch không sợ hãi mà làm mặt quỷ với Không Sát, làm Không Sát tức giận sắc mặt xanh mét.

Kinh Sí Diễm nhìn thấy hành động lúc nãy của Diệp Thạch, không khỏi có chút buồn cười.

Sau khi thiên tài chết, người đó bất quá cũng chỉ là một người chết phổ thông mà thôi, Không Sát rốt cuộc cũng không có vì Ân Tung mà trở

mặt với Thánh Tinh.

Hành trình vào bí cảnh của hai viện lần này, thu hoạch cũng không tệ

lắm, chỉ là bởi vì đồ đệ của hai vị hiệu trưởng đều chết, khiến cho hành trình bí cảnh lần này bịt kín một tầng bóng ma.

…

“Đồ đệ, ngươi thật giỏi, bát tinh võ linh cũng bị ngươi giết chết, đây chính là môn sinh đắc ý của Không Sát đó nha! Ngươi làm Không Sát tức giận mặt cũng tái luôn rồi, có thể làm cho hắn tức thành như vậy, ngươi chính là người đầu tiên đấy.” Kinh Sí Diễm đầy tán thưởng nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch đắc ý nói: “Một tên bát tinh võ linh mà thôi, ta tùy tiện đánh vài chiêu liền đánh chết, không có gì ghê gớm.”

Kinh Sí Diễm phiên cái xem thường, nói: “Ngươi không biết khiêm tốn à, ta nghe nói, ngươi có thể giết chết cái tên kia là do mượn dùng trận pháp, vận khí cũng chiếm một bộ phận rất lớn.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không cho là đúng, phản bác lại: “Thực lực của ta cũng rất quan trọng.”

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, “Nếu không phải là có Mộ Thần, ngươi làm gì còn có thể ở nơi này đắc ý.”

Diệp Thạch xoa xoa mũi, “Mộ Thần đúng là rất lợi hại.”

Kinh Sí Diễm híp mắt, trước đó, người Minh Nguyệt học viện đều cho rằng Ân Tung sẽ giết sạch Mộ Thần và Diệp Thạch, kết quả là hai người này lại giết chết Ân Tung, những người kia hẳn là rất thất vọng.

“Nói đến thì cũng có chút kỳ quái, Cảnh Phi Ly là bị Ân Tung đánh chết, nhưng Cảnh Phi Nguyệt lại không biết là chết như thế nào, nàng đã là tứ tinh võ linh, nếu không gặp được Ân Tung thì chắc chắn là vẫn có năng lực tự bảo vệ mà.” Kinh Sí Diễm không hiểu.

Diệp Thạch nghe thấy Kinh Sí Diễm nói chuyện này, trái tim nhịn không được đập bình bịch.

“Cũng có lẽ là con yêu thú nào đó thấy nàng xinh đẹp liền thú nàng về

làm lão bà.” Diệp Thạch mơ hồ nói.

“Ngươi đó! Chỉ biết nói hưu nói vượn. Thôi, người cũng đã chết rồi, bây giờ đi truy cứu nàng chết như thế nào thì cũng uổng công thôi.” Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, nhẹ hít một hơi.

Diệp Thạch thấy Kinh Sí Diễm không nhắc lại về Cảnh Phi Nguyệt, nhất thời thở ra một hơi.

“Sư phụ, chuyện Sư Tử Ngọc thế nào rồi?” Diệp Thạch hỏi.

Sắc mặt Kinh Sí Diễm âm trầm xuống, Sư Tử Ngọc là gián điệp của Minh Nguyệt, khi hình đường điều tra ra, hiệu trưởng liền như sấm rền gió https://thuviensach.vn

cuốn mà giải quyết Sư Tử Ngọc.

Sư Tử Ngọc vốn là người của Fred đế quốc, hắn ẩn núp ở Huyền Phong đế quốc vài chục năm rồi tiến vào Thánh Tinh, có thể nói là bụng dạ

khó lường.

Học viện đem lực chú ý đều tập trung đến trên người Sư Tử Ngọc, kết quả, Trang Du chạy theo người Minh Nguyệt học viện.

Hiệu trưởng vốn nghĩ rằng tuy Sư Tử Ngọc rắp tâm bất lương, nhưng học viện cũng đối xử không tệ lắm với Trang Du, Trang Du hẳn là cũng tồn tại một phần tình cảm đối với học viện, nên hiệu trưởng phái người đi khuyên nhủ Trang Du.

Kết quả, Trang Du cảm thấy học viện không phân tốt xấu, hại chết sư

phụ hắn, xác thực rất đáng giận, nghiễm nhiên có tư thế hận thấu xương với học viện.

Hiệu trưởng bởi vì hai đồ đệ thân yêu chết, vốn đã lao lực quá độ, giờ

lại bị Trang Du làm tức thêm một trận, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma.

“Sư Tử Ngọc chết, Trang Du chạy theo người Minh Nguyệt học viện.”

Diệp Thạch híp mắt, đi rồi sao, đi rồi thì tốt. Luôn ở trước mặt mình, rất chướng mắt.

“Đáng tiếc, không ít linh vật trong học viện đều dùng trên người Trang Du, tiểu tử này lại đi rất lưu loát.” Kinh Sí Diễm lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Diệp Thạch bĩu môi, trước khi đấu võ, học viện cũng dùng không ít đồ

vật trợ giúp Trang Du tăng tu vi, cuối cùng, tất cả đều là làm giá y cho người khác.

https://thuviensach.vn

“Trước kia không nhìn ra tiểu tử kiều kiều nhược nhược này lại là một tên tâm ngoan thủ lạt như vậy.” Kinh Sí Diễm nhíu mày cảm thán.

Trang Du là bát cấp tư chất, lại là thiên âm thân thể, nghe nói hắn cũng có được linh mắt. Một tên đệ tử ưu tú như vậy lại bị người Minh Nguyệt học viện dụ đi, thật đáng tiếc.

“Sư phụ, ngươi thật là không có ánh mắt! Ta vừa liếc mắt một cái, liền biết tên Trang Du kia là một tên tâm ngoan thủ lạt, tâm địa rắn rết, trong ngoài không đồng nhất, là một tên hai mặt.” Diệp Thạch đắc ý nói.

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ cười, “Đúng đúng, ánh mắt của ngươi là chuẩn nhất.”

“Tên Trang Du kia đi rồi, thật tốt!” Diệp Thạch vui sướng nói.

“Hắn đi rồi thì có cái gì tốt?” Kinh Sí Diễm hỏi.

“Thì một tên ăn cây táo, rào cây sung như vậy, đi muộn không bằng đi sớm.” Diệp Thạch nói.

Kinh Sí Diễm cười nói: “Nói cũng đúng.”

Nghe nói Trang Du tại trong bí cảnh giúp Lục Nghiêu tìm được hơn mười gốc ngàn năm linh thảo. Hẳn là Trang Du và Lục Nghiêu đã sớm thông đồng rồi.

Trang Du tiểu tử này, thật đúng là… không thể trông mặt mà bắt hình dong!

“Lam Nhược Phong chết trong bí cảnh rồi.” Kinh Sí Diễm nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, thản nhiên nói: “À, hắn xứng đáng bị vậy.”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm nhìn sắc mặt Diệp Thạch vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng cũng không có hỏi Diệp Thạch, Lam Nhược Phong chết có phải có quan hệ với hắn không.

“Mấy ngày nay tâm tình hiệu trưởng không tốt, ngươi và Mộ Thần yên tĩnh một chút, đừng lượn qua lượn lại trước mặt ông ta.” Kinh Sí Diễm nghiêm túc nói.

Diệp Thạch gật đầu, biết nghe lời phải: “Vâng.”

Diệp Thạch cúi đầu, hắn vốn cũng không muốn đi tới trước mặt viện trưởng, Cảnh Phi Nguyệt bị giết, tuy rằng không có người nhìn thấy, nhưng mà khó bảo toàn sẽ không lưu lại dấu vết nào, trong thời gian này, hắn vẫn nên tránh đứng đầu gió thì hơn, chờ qua thời gian này, liền tính là hiệu trưởng biết do mình giết, thì cũng có thể dàn xếp ổn thoả.

…

Nghỉ ngơi và hồi phục một vài ngày, Mộ Thần và Diệp Thạch song song bế quan.

Hai người tại trong bí cảnh dùng ngàn năm linh thảo để luyện chế đan dược, dược tính lưu lại trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết, nguyên thạch mà hai người thu hoạch tại trong bí cảnh cũng rất hữu dụng.

Hành trình bí cảnh lần này xuất hiện Ân Tung và huynh muội Cảnh gia, làm Mộ Thần cảm nhận được thế giới này tàng long ngọa hổ.

Lục Nghiêu cùng Trang Du cũng cho Mộ Thần áp lực rất lớn, Mộ

Thần ý thức được, nếu hắn không cố gắng, hắn sẽ rất dễ dàng bị hai người kia đuổi theo, rồi sau đó sẽ bị làm pháo hôi.

Mộ Thần bế quan một tháng, đem dược tính đang yên lặng trong cơ

thể hoàn toàn hấp thu, sáu mươi khối nguyên thạch tìm được trong bí cảnh https://thuviensach.vn

cũng bị hắn hấp thu hết.

Sau khi bế quan, thực lực Mộ Thần thăng cấp đến tứ tinh võ linh, làm cho Mộ Thần ngoài ý muốn là, thực lực của Diệp Thạch cũng thăng cấp đến tứ tinh võ linh, đuổi theo sát hắn.

“Thạch Đầu, tiến bộ rất nhanh nha!” Mộ Thần đánh giá Diệp Thạch, cười nói.

Diệp Thạch gãi đầu, “Thật?”

Sáu mươi khối nguyên thạch kia không tới vài ngày đã bị hắn hấp thu sạch, sau khi những nguyên thạch đó hết, Diệp Thạch không còn cách nào, đành phải bắt đầu hấp thu nguyên thạch phổ thông. Sau khi dùng qua nguyên thạch phẩm chất cao, Diệp Thạch cảm nhận sâu sắc rằng nguyên thạch phẩm chất thấp có chút không đủ dùng.

“Đúng vậy.” Mộ Thần nói.

Bát cấp tư chất bẩm sinh cùng bát cấp tư chất kích phát sau này quả

nhiên là có chênh lệch, nhìn Diệp Thạch, Mộ Thần nhịn không được mà nói thầm.

Xem ra uy nghiêm của bát cấp tư chất chân chính không bị vứt bỏ, mình phải càng cố gắng hơn mới được!

“Hai người các ngươi đều xuất quan?” Hùng Uy chắp tay sau lưng đi tới, nhìn hai người đang bình chân như vại.

“Đúng vậy,sư phụ.” Mộ Thần cung kính nói.

Hùng Uy nhìn hai người, mỉm cười, Mộ Thần và Diệp Thạch mới chỉ

mười bốn tuổi, lại đã là tứ tinh võ linh, hai đồ đệ kia của hiệu trưởng, lúc trở thành tứ tinh cũng đã mười tám tuổi.

https://thuviensach.vn

“Ta chuẩn bị đi một chuyến tới Thiên Tâm thành, hai người các ngươi có muốn đichung không?” Hùng Uy nói.

“Thiên Tâm thành?” Diệp Thạch trừng lớn mắt.

Mộ Thần híp mắt, nghe nói Thiên Tâm thành là một đô thành thương nghiệp, chỉ cần có nguyên thạch, cái gì cũng có thể mua được trong đó.

Thiên Tâm thành không thuộc về bất luận quốc gia nào hết, nơi đó là nơi mà vài thế lực lớn thực lực hùng hậu cùng nhau thành lập, có vài cường giả võ hoàng tọa trấn, nghe nói hết sức lợi hại.

Mộ Thần có chút động tâm, tu vi của hắn đã đến bình cảnh, thuật học cũng như vậy, lúc này mà đóng cửa khổ tu thì tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, đi ra ngoài một chút nhìn xem cũng tốt.

“Tiền bối, có phải là ngươi nhìn trúng cái gì không?” Diệp Thạch hỏi.

Hùng Uy gật gật đầu, nói: “Phải. Nghe nói, Thiên Tâm thành có một hồi bán đấu giá, trong lần bán đấu giá này có bán một khối lớn huyền băng ngọc tủy cỡ chậu rửa mặt.”

Nếu hắn có thể đem thứ này thu vào tay, tu vi hẳn là có thể nhanh chóng tăng tới nhị tinh.

Tu vi đến cỡ này như Hùng Uy, muốn tăng tiến là thập phần khó khăn, thời gian mà rất nhiều võ hoàng hao tốn từ nhất tinh vượt đến nhị tinh, có khi phải dùng vài chục năm, thậm chí là trên trăm năm.

Có một cái cơ hội như vậy, Hùng Uy tất nhiên không muốn dễ dàng buông tha.

“Vật kia nhất định rất mắc đi?” Diệp Thạch nói.

Hùng Uy gật đầu, “Đúng, giá bắt đầu là ba triệu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch trừng lớn mắt, giá bắt đầu đã là ba triệu, vậy chắc chắn giá thành giao sẽ không ít!

Diệp Thạch đầy nghi ngờ nhìn Hùng Uy, “Giá bắt đầu là ba triệu, vậy ngươi còn đi xem làm gì! Xem cũng mua không nổi.”

“Ngươi khinh thường ta quá đấy.” Hùng Uy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch bĩu môi, lời hắn nói chính là sự thật, Hùng Uy vốn rất nghèo!

“Viện trưởng cho ta năm triệu nguyên thạch, chính ta cũng có một chút của cải.” Hùng Uy lấy ra một tấm thẻ nguyên thạch nói.

Diệp Thạch nhìn tấm thẻ trên tay Hùng Uy, ánh mắt ứa ra kim quang, năm triệu, là năm triệu đó! Viện trưởng quả nhiên là thổ hào!

Hùng Uy nhìn ánh mắt Diệp Thạch lập lòe sáng lên, trừng mắt nhìn Diệp Thạch, “Đừng mơ mộng nữa.”

“Tiền bối, ngươi có bao nhiêu của cải?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Năm trăm vạn.” Hùng Uy ủ rũ nói.

Diệp Thạch: “…”

“Chỉ năm trăm vạn?!” Diệp Thạch đánh giá Hùng Uy, ánh mắt lộ ra mấy phân xem thường.

Hùng Uy nhìn Diệp Thạch sắc mặt, khí giận sôi lên.

“Ngươi đây là đang làm cái biểu tình gì đây!” Hùng Uy tức giận.

https://thuviensach.vn

“Tiền bối, ngươi chính là võ hoàng đấy, ngươi là một vị võ hoàng mà của cải chỉ có năm trăm vạn.” Diệp Thạch nói thầm.

Võ hoàng thì làm sao? Võ hoàng thì không thể nghèo được sao?!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

162. Chương 162

“Sư phụ, chỉ có năm triệu thì sợ rằng mua không được đồ vật mà ngươi muốn rồi.” Mộ Thần ôm hai tay.

Hùng Uy gật đầu, nói: “Chỉ năm triệu thì đích thật là mua không được.” Hàn băng ngọc tủy có giá thấp nhất là ba triệu, trong túi phải có mười mấy triệu mới nắm chắc có được nó.

“Nhưng không phải là còn có ngươi sao? Đồ đệ, ngươi cho ta mượn trước một ít, ha?” Đôi mắt Hùng Uy tỏa sáng nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Tên đồ đệ này của mình rất biết kiếm tiền nha. Người Thánh Tinh học viện đều biết, Mộ Thần có rất nhiều tiền!

Diệp Thạch vội vàng ngăn trước mặt Mộ Thần, vội vàng nói: “Không được, không được, Mộ Thần không còn tiền, hơn nữa Mộ Thần… cònphải nuôi gia đình.”

Hùng Uy bất đắc dĩ xem thường nhìn Diệp Thạch, tên Diệp Thạch này thật đúng là thần giữ của.

Mộ Thần thản nhiên cười, “Sư phụ, nguyên thạch trên người ta đã xài không còn bao nhiêu cả.”

Lời Mộ Thần nói chính là sự thật, phần lớn nguyên thạch trên người hắn đã dùng mua tài liệu luyện chế phù trước khi tiến vào bí cảnh, tài liệu https://thuviensach.vn

phù tứ cấp đúng là rất mắc, còn phải trả tiền thù lao cho Quý Đông Thành, đó cũng phải xài một số lớn.

Hiện tại nguyên thạch trên người hắn có rất ít, nhưng ngược lại có hơn mười bình đan dược, tất cả đều là dùng linh thảo ngàn năm tìm kiếm được trong bí cảnh luyện chế, tổng cộng có hơn ba mươi viên, nhiều đan dược như vậy, nếu như đều đem đi bán, bán một viên một triệu cũng dư dả, nhưng đám đan dược này đều là dùng để lúc cần thì ăn.

Hùng Uy liếc mắt với Diệp Thạch và Mộ Thần, tức giận nói: “Ta chỉ

đùa một chút mà thôi, biết hai người các ngươi không đáng tin cậy, ta cũng không dám trông cậy vào các ngươi.”

“Khoảng cách tới lúc bán đấu giá còn ba tháng, chúng ta nên sớm đi tới Thiên Tâm thành, cách Thiên Tâm thành không xa chính là rừng rậm yêu thú, đến lúc đó, ta ra ngoài thành giết vài con yêu thú vương cấp, nó có thể trợ cấp một chút.” Hùng Uy thản nhiên chắp tay sau lưng.

Mộ Thần híp mắt, yêu thú vương cấp? Một thi thể yêu thú vương cấp có phẩm chất tốt thì bán được khoảng năm, sáu ngàn vạn. Tiền bạc đúng là không thành vấn đề.

Tính toán như vậy, Hùng Uy ra tay một lần liền có thể thu được hơn mấy tháng mình tân tân khổ khổ kinh doanh, xem ra, vẫn cần có thực lực!

Có thực lực, kiếm nguyên thạch mới nhanh.

Diệp Thạch nhất thời vui vẻ, “Ngươi muốn đi giết yêu thú vương cấp sao? Thật tốt quá, thật tốt quá, tiền bối, ngươi béo như vậy, nên sớm hoạt động một chút mới đúng.”

Hùng Uy: “…” Tên nhóc Diệp Thạch này đang ngại mình béo sao, xú tiểu tử này sao lại luôn xen vào việc của người khác vậy! Tên nhóc đó chỉ

cần nhìn chằm chằm Mộ Thần, không cho Mộ Thần béo là đươc rồi!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tràn đầy vui sướng mà nghĩ, hiện tại tu luyện Bách Quyết Luyện Thể đã bắt đầu cần máu của vương cấp yêu thú để luyện thể, hắn vốn đang rầu rĩ, máu vương cấp yêu thú rất mắc, rất tốn nguyên thạch, còn khó mua nữa, nên làm sao bây giờ?

Không nghĩ tới, mới vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu qua, Hùng Uy đi giết yêu thú, hắn vừa lúc đi theo thuận tay lấy chút máu yêu thú.

Hùng Uy nhíu mày nhìn biểu tình trên mặt Diệp Thạch, nghi ngờ hỏi:

“Tiểu Thạch Đầu, đang đánh chủ ý gì với ta hả?”

Diệp Thạch lắc đầu xua tay nói: “Không có! Không có đánh chủ ý gì hết, ta là một người rất chính trực đó.”

Hùng Uy híp mắt nhìn Diệp Thạch, vẫn nghi ngờ nói: “Nhìn bộ dáng lấm la lấm lét kia của ngươi liền biết là ngươi đang tính kế ta rồi.”

Diệp Thạch không cho là đúng: “Tiền bối, mắt ngươi có vấn đề rồi, ta sao có thể có bộ dáng lấm la lấm lét đâu?”

“Hai người các ngươi còn chưa có giết qua yêu thú đi? Vừa lúc đi theo ta ra ngoài học tập, thuận tiện luyện tay, đỡ phải tới lúc gặp được yêu thú liền mềm chân hay bị dọa tè ra quần.” Hùng Uy bỏ qua đề tài kia, khí phách nói.

“Tiền bối, ngươi quá coi thường chúng ta rồi.” Diệp Thạch không cho là đúng. “Tiền bối, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, một hồi nếu gặp được yêu thú khó giải quyết, chúng ta sẽ giúp ngươi áp trận, có lẽ vào thời điểm quan trọng, hai người chúng ta còn có thể cứu ngươi một mạng đó nha.”

Hùng Uy xuy xuy nở nụ cười, “Chờ các ngươi tới cứu mạng, vậy ta lúc đó chắc cũng chết ngắc rồi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không vui trừng mắt nhìn Hùng Uy, “Tiền bối à, ngươi không cần khinh thường chúng ta như vậy nha!”

Mộ Thần suy nghĩ, có Hùng Uy dẫn bọn hắn ra ngoài lịch lãm đích thực là không tồi, có một cao thủ như vậy ở bên, lúc đánh nhau thì bọn họ

cũng có thể buông tay chân ra, không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

…

Mộ Thần đi tìm Hạ Thanh Nghiên cáo biệt, Hạ Thanh Nghiên không có ngăn cản, cho Mộ Thần một ít minh văn tâm đắc, dặn dò Mộ Thần hảo hảo học tập minh văn.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch ngồi trong chiếc phi thuyền của Hùng Uy, bước lên lữ trình tới Thiên Tâm thành.

“Tiền bối, tốc độ của chiếcphi thuyền nàyquá chậm, như là hàng sắp hỏng vậy.” Kết thúc một ngày tu luyện, Diệp Thạch làm biếng duỗi thắt lưng một cái, phàn nàn nói.

Hùng Uy đang lười biếng nằm trên võng, nghe vậy thì khinh thường nói: “Có thứ để ngồilà được rồi, mà ngươi cũng không nên xem thường chiếcphi thuyền này, đây chính là phi thuyền ngũ cấp, cỡ hai ngàn vạn đấy.”

Diệp Thạch ném qua cái nhìn xem thường, Hùng Uy người này rõ ràng là đã mua hàng rẻ tiền, chiếc phi thuyền này đúng là ngũ cấp, nhưng phi thuyền ngũ cấp phổ thông ít nhất cũng đã năm nghìn vạn. Còn mấy chiếc phi thuyền bởi vì có niên đại lớn, có rất nhiều nơi xảy ra vấn đề, vốn là phải nên bị đào thải, nhưng lại bị Hùng Uy mua về tu tu bổ bổ, lại đầu nhập sử dụng lần nữa.

Vừa gặp phi thuyền liền có thể nhìn thấy mấy chỗ đắp vá, thoạt nhìn rất nghèo túng.

https://thuviensach.vn

Nếu không phải nhờ Mộ Thần lợi dụng thời gian còn dư mà đem phi thuyền tu bổ một phen, tốc độ của phi thuyền sẽ càng chậm.

“Tiền bối, ngươi chính là cao thủ hoàng cấp nha, ngồi trên cái phá thuyền này sẽ tổn hại giá trị con người ngươi đó!” Diệp Thạch nói.

“Ta đây là phong phạm cao nhân, cao nhân chính là phải thâm tàng bất lộ giống như ta này, ngươi không hiểu đâu.” Hùng Uy một bộ chính khí mà nói.

Diệp Thạch xem thường, không hiểu á? Hắn sao lại không hiểu, nói trắng ra thì Hùng Uy chính là một tên keo kiệt đến cả phi thuyền mới cũng không chịu mua.

“Tiền bối, có một chiếc phi thuyền đuổi tới đây.” Diệp Thạch đứng sát mép thuyền ngắm nhìn phương xa, chán chết thông báo cho Hùng Uy.

Hùng Uy không chút để ý uống một hớp rượu, “Đuổi tới thì đuổi tới thôi, bọn họ phi nhanh như vậy là vội vàng đi đầu thai sao?”

“Chiếc phi thuyền kia thật xinh đẹp! Tiền bối, phi thuyền của đối phương thoạt nhìn giống quý tộc, còn phi thuyền của ngươi lại thoạt nhìn giống khất cái vậy.” Diệp Thạch rầu rĩ nói thầm.

“Phi thuyền xinh đẹp thì có ích lợi gì, xinh đẹp như vậy thì trước sau gì cũng đưa đến một đám cướp mà thôi, mấy tên cướpthích nhất chính là mấy phi thuyền như vậy.” Hùng Uy chua chua nói.

“Liên Diễm phi thuyền thật xinh đẹp!”

“Phanh!” Hùng Uy bỗng dưng từ trên võng lăn xuống.

Diệp Thạch nhìn Hùng Uy, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, “Tiền bối, ngươi bịsao vậy?”

https://thuviensach.vn

“Ngươi nói cái gì, ngươi nói phi thuyền kia gọi làLiên Diễm phi thuyền?” Hùng Uy không trả lời, chỉ thất kinh hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy! Trên phi thuyền người ta viết như

vậy đấy.”

“Đi mau, đi mau!” Sắc mặt Hùng Uy trắng bệch, hét lên như lâm đại địch.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, không hiểu nên hỏi: “Đi?Đi đến chỗ

nào?”

“Đi đến chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh đi chiếc phi thuyền kia.”

Hùng Uy gấp gáp nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Tránh đi chiếc phi thuyền kia?Vì sao cơ?”

Hùng Uy tức giận trừng Diệp Thạch, “Kêu ngươi tránh thì ngươi liền tránh đi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Diệp Thạch cổ quái nói: “Tránh không nổi, tốc độ của người ta nhanh hơn chúng ta.Ai kêu phi thuyền của ngươi chậm như vậy làm gì.”

Hùng Uy: “…” Không có biện pháp nha! Không phải là do hắn không có tiền sao?

“Tiền bối, ngươi đang sợ hãi sao?” Diệp Thạch không hiểu nhìn Hùng Uy, hỏi một câu.

Hùng Uy tức giận trả lời: “Sợ hãi?Nói giỡn sao!Ta sao phải sợ?”

“Ngươi vì sao phải sợ thìlàm sao ta biết được, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi.” Diệp Thạch vô tội nói thầm.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy xem thường, thầm nghĩ: Tên Kinh Sí Diễm có một tên đồ đệ

biết chọc giận người khác như vậy, vậy mà tên kia cư nhiên không bị tức chết, thật sự là kỳ tích.

…

“A! Trên thuyền đối phương có một mỹ nữđi ra, tiền bối, là một đại mỹ nhân đó nha.” Diệp Thạch nói.

Hùng Uy cong thắt lưng, dịch đến mấy nơi có thể che giấu thân hình hắn.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng Hùng Uy lén la lén lút, nhịn không được mà nghi ngờ.

“Tiền bối, mỹ nữ đang nhìn qua bên chúng ta này, ngươi có muốn tới đây xem thửkhông?” Diệp Thạch có chút trêu tức nhìn Hùng Uy.

“Thạch Đầu, ngươi nhanh câm miệng đi!” Hùng Uy tức giận mắng.

Diệp Thạch bất mãn trừng mắt nhìn Hùng Uy. Câm miệng? Vì sao hắn phải câm miệng?

Diệp Thạch dựa vào mép thuyền, thản nhiên đánh giá nữ tử phía trên Liên Diễm phi thuyền.

Nữ tử một thân hồng y, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà, trong sự xinh đẹp lại lộ ra một cỗ anh khí bừng bừng, thoạt nhìn mị lực kinh người.

“Phi thuyền đối phương đang hướng tới phía này, hình như là hướng về phía chúng ta.” Diệp Thạch quay đầu lại, phát hiện Hùng Uy đã không thấy bóng dáng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không hiểu mà nhíu mày, đây là Hùng Uy tiền bối đang…

chạy trốn sao?

Hai chiếc thuyền chạy song song với nhau, dựa vào quá gần.

“Tiểu ca, lớn lên rất soái nha!” Cơ Phi Diễm đứng đối diện Diệp Thạch, cười như không cười mà nói.

“Chỗ nào chứ! Tiền bối quá khen.” Diệp Thạch đỏ mặt nói.

Đối phương tuy là một nữ tử thiên kiều bá mị, nhưng uy áp trên người rất nặng, so với sư phụ của mình còn nặng hơn, làm cho Diệp Thạch cảm nhận được một cỗ áp lực.

“Ngươi là Mộ Thần, đồ đệ Hùng Uy?” Cơ Phi Diễm hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu, “Không phải, ta là Diệp Thạch.”

Cơ Phi Diễm gật đầu, lên tiếng, “A.”

Mộ Thần từ trong khoang thuyền đi ra, Diệp Thạch chỉ vào Mộ Thần nói: “Đây mới là Mộ Thần.”

Cơ Phi Diễm híp mắt đánh giá Mộ Thần, “Không tồi, không tồi, nhan sắc của ngươi tốt hơn sư phụ ngươi nhiều.”

Mộ Thần: “…”

“Sư phụ ngươi đâu?” Cơ Phi Diễm hỏi.

“Trốn đi rồi.” Diệp Thạch chớp chớp mắt nói.

Cơ Phi Diễm xuy xuy nở nụ cười, “Trốn đi sao? Nghe nói hắn mới thăng cấp thành cường giả võ hoàng mà, làm sao mà thực lực của hắn càng https://thuviensach.vn

cao, lá gan lại càng nhỏvậy, nhớ năm đó, thực lực của hắn yếu hơn ta, nhưng lại dám nhìn lén ta tắm rửa.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch mở to mắt nhìn Cơ Phi Diễm, âm thầm nghĩ: Hùng Uy tiền bối đúng là diễm phúc không cạn nha! Cư nhiên là một nữ nhân xinh đẹp như này.

Cơ Phi Diễm ôm hai tay, như có điều suy nghĩ đánh giá Mộ Thần và Diệp Thạch.

“Không tồi, không tồi, tuổi còn trẻ, nhưng đều là tứ tinhvõ linh, tiền đồ không thể đo đếm!” Cơ Phi Diễm cười nhạt nói.

“Tiền bối quá khen.” Mộ Thần cung kính nói.

“Nghe nói Ân Tung chết trên tay các ngươi, đúng là tuổi trẻ tài cao!”

Cơ Phi Diễm khích lệ.

Mộ Thần cau mày, nghĩ: Người nọ là người Fred đế quốc, chẳng lẽ là đến đây trả thù.

“Đừng lo lắng, Ân Tung từng giết một tiểu bối tư chất không tồi của Cơ gia chúng ta, khi biết hắn chết trên tay các ngươi, ta rất vui vẻ.” Cơ Phi Diễm cười nói.

Diệp Thạch nghe vậy, không khỏi có thêm vài phần cảm tình đối với Cơ Phi Diễm, “Chúng ta là nhờ vận khí tốtmới giết được hắn thôi.Tiền bối, ngươi tới đây tìm Hùng Uy tiền bối sao?”

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Đúng vậy! Ta ngàn dặm xa xôi tìm gặp hắn, chỉ là hình như hắn không muốn gặp lại ta.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đầy tức giận nói: “Hùng Uy tiền bối không nên như vậy chứ.”

“Đúng là không nên.” Cơ Phi Diễm gật đầu.

“Hùng Uy, ngươi mau ra đây! Ta tới gặp ngươi này, chớ tránh nữa.”

Cơ Phi Diễm giương giọng nói.

“Hùng Uy tiền bối đang tránh trong khoang thuyền.” Diệp Thạch nói thầm.

Cơ Phi Diễm nghiêng đầu, tà tà mỉm cười, “Cứ trốn đi, người này đúng là càng ngày càng thẹn thùng. Thật là, đều đã đến tuổi này rồi mà còn e lệ nữa.”

Cơ Phi Diễm thả người nhảy qua phi thuyền đám người Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

163. Chương 163

“Hùng Uy, ngươi mau ra đây coi! Còn ngại ngùng nữa chứ, có cái gì mà phải ngại ngùng, tức phụ như ta có xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng nha.” Đôi tay Cơ Phi Diễm chống lên vòng eo nhỏ nhắn, nàng khí phách cao giọng nói.

Mộ Thần và Diệp Thạch hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút quái dị.

Hùng Uy thí điên thí điên từ trong khoang thuyền chạy ra, hùng hổ

nhìn Cơ Phi Diễm, “Nữ nhân kia, ngươi không được nói lung tung!Ta bây giờ đã là võ hoàng, không còn sợ ngươi nữa đâu.”

Cơ Phi Diễm ai oán nhìn Hùng Uy, “Đúng rồi, ngươi bây giờ đã là võ hoàng, người tarất sợ hãi nha.Vậy ngươi tính làm cái gì đây?” Cơ Phi Diễm trong miệng nói ra lời sợ hãi, trên mặt lại tràn đầy ý cười trào phúng.

Khuôn mặt Hùng Uy lúc trắng lúc xanh.

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch: “…”

Cơ Phi Diễm thản nhiên ngồi xuống trên cái ghế dựa của Hùng Uy, nâng cằm, lười biếng đánh giá Hùng Uy, một chút cũng không để Hùng Uy vào mắt.

https://thuviensach.vn

“Ta nói nha, ngươi đúng là bùn nhão không dính được lên tường! Đã là võ hoàng rồi màvẫn còn ngồi trên cáiphi thuyền hư này, chậc chậc, lại tự

mình làm cho mình giống ăn mày vậy, thật sự là dọa người!”

“Ta nói hắn rồi, nhưng hắn không nghe.” Diệp Thạch tiến lên nói với Cơ Phi Diễm.

Cơ Phi Diễm vươn ra ngón trỏ, chọc nhẹ vào người Hùng Uy, “A Uy à! Tiểu Thạch Đầu cũng đã ra đề nghị cho ngươi rồi mà, ngươi saolại không nghe vậy?”

A Uy? Tên gọi thân mật nhỉ. Mộ Thần nhíu mày suy nghĩ.

“Hắn không chỉ không nghe, còn nói phi thuyền của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ dụ bọn cướp tới.” Diệp Thạch đầy hưng phấn mà nói.

Cơ Phi Diễm quay đầu, ánh mắt không tốt nhìn Hùng Uy, âm u hỏi:

“A Uy, ngươi thật sự đã nói như vậy?”

Khuôn mặt Hùng Uy đỏ lên, phản đối: “Ta tên là Hùng Uy, ngươi đừng có gọi bậy!”

“Hai ta còn ai với ai nữa! Gọi thân thiết chút có sao đâu?” Cơ Phi Diễm không cho là đúng.

Hùng Uy đen mặt, “Ngươi đừng nói bậy bạ! Ta không có quan hệ gì với ngươi!”

Cơ Phi Diễm đầy ủy khuất nhìn Hùng Uy, “Ngươi cũng đãnhìn ta tắm rửa rồi màcòn nói không có quan hệ gì với ta…”

Mộ Thần xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ rằng nữ nhân này đúng là rất bưu hãn, khó trách Hùng Uy không dám gặp nàng.

https://thuviensach.vn

“Ngươi không nên nói lung tung! Lúc ấy, ngươi cũng mặc quần áo được một nửa rồi còn gì, kỳ thật ta cái gì cũng không thấy được, hai chúng tamẹ nó căn bản là không có quan hệ!” Hùng Uy rầu rĩ nói.

Cơ Phi Diễm nâng cằm đánh giá Hùng Uy, “Nguyên lai là ngươi bởi vì cái gì cũngkhông thấy được, cho nên vẫn luôn không nguyện ý đáp ứng.

Kỳ thật, ngươi chỉ cần cưới ta, sau này muốn nhìn cái gì cũng có thể nhìn!”

Diệp Thạch siết chặt tay, đôi mắt trông mong nhìn Hùng Uy, “Tiền bối, ngươi cướingười ta đi.” Cơ hội này rất tốt nha!

Mặt Hùng Uy đỏ lên, trừng Diệp Thạch một cái, bối rối nói, “Xú tiểu tử, ngươi đừng nói lung tung!”

Diệp Thạch bĩu môi, Hùng Uy người này đúng là xấu xa, chỉ biết hung dữ với mình, có bản lĩnh thì hắn hung dữ với vị mỹ nữ kia một cái đi! Hừ!

Cơ Phi Diễm đánh giá Hùng Uy từ trên xuống dưới một phen, xong lại ghét bỏ nói: “Ngươi… Ngươi sao lại béo lên nhiều như vậy?”

Hùng Uy mặt đỏ lên, “Đúng, ta béo ta mập đấy, vậy nên ngươi đi tìm tên khác gầy hơn đi.”

“Béo mới có cảm giác an toàn, tiền bối, thân thịt béo này của Hùng Uy tiền bối đều là vì ngươi đó.” Diệp Thạch ân cần tiến đến trước mặt Cơ Phi Diễm nói.

Cơ Phi Diễm vỗ vỗ vai Diệp Thạch, đầy thưởng thức nói: “Không tồi, không tồi. Lời này của ngươi, ta thích!”

“Yên tâm đi, A Uy, ta sẽ không chê ngươi, ta rất thích thân thịt béo này của ngươi, yên tâm, ngươi theo ta, ta cam đoan sẽ làm cho ngươi nhanh chóng gầy xuống, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, năm đó, lúc ngươi theo đuổi ta https://thuviensach.vn

ấy, một tháng ngươi rớt tới ba mươi cân thịt lận.” Cơ Phi Diễm tươi cười như hoa.

“Đó là ngươi theo đuổi ta, không phải là ta theo đuổi ngươi!” Hùng Uy âm thầm nói.

“Ai truy ai chả được?” Cơ Phi Diễm không để bụng.

Hùng Uy tức giận: “Bây giờkhông giống ngày xưa, ta bây giờ là võ hoàng, sẽ không tùy ý cho ngươi làm bậy nữa.”

“Ai da, ngươi bây giờ đã là võ hoàng rồi, người ta rất sợ nha! Lại nói, ngươi lúc nào mới gả cho ta đây?Cướimột võ hoàng về, ta sẽ được tăng thể

diện lắm đó nha.” Cơ Phi Diễm lấy ra một cây quạt nhỏ, không ngừng quạt.

“Tiền bối, ngươi muốn cưới Hùng Uy?!” Diệp Thạch kinh ngạc hỏi.

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Đúng!”

“Nhưng mà, ngươi là nữ mà?!” Diệp Thạch hoang mang.

Cơ Phi Diễm ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Nữ nhân thì làm sao, ai nói nữ tử không bằng nam tử? Ta chính là muốn cưới một nam nhân về cho mọi người nhìn đấy.”

Mộ Thần cười cười, chắp tay nói: “Lý tưởng của tiền bối đúng là rất hào hùng, thật sự làm cho đám nam tử chũng ta cam bái hạ phong!”

Cơ Phi Diễm khoát tay áo, “Không có gì.”

“Tiền bối, ngươi thật giỏi.” Diệp Thạch đầy tán thưởng.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi có muốn suy xét về việc cưới Mộ Thần về

không?” Cơ Phi Diễm hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vội vàng lắc đầu nói: “Không cần, không cần, chí hướng của tiền bối, ta chỉ có thể nhìn lên mà thôi.”

“Một chút chí hướng này của ta đây không coi là cái gì. Chờ cưới xongsư bá ngươi làmchính thê, lại cưới thêm vài nam nhân làm tiểu thiếp, cuộc đời ta liền coi như viên mãn.” Cơ Phi Diễm nói.

Diệp Thạch: “…” Trái ôm phải ấp?

“Có rất nhiều nam nhân nguyện ý gả cho ngươi, ngươi đừng luôn nhìn chằm chằm ta!” Hùng Uy tức giận nói.

Cơ Phi Diễm xuy xuy nở nụ cười, “A Uy, ngươi đang ghen sao? Ta nói giỡn thôi, ta không có ý cưới thiếp đâu.”

Hùng Uy: “…”

“Ngươi đi mau, đi mau!” Hùng Uy tức giận mà nói.

Cơ Phi Diễm có chút không vui: “Người ta vừa mới đến thôi màngươi đã muốn đuổi người ta đi rồi sao?Thật sự là bất cận nhân tình*!”

*bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm Hùng Uy cắn chặt răng, hai tay nắm lại bái bái về phía Cơ Phi Diễm,

“Bà cô à, ngươi đi nhanh đi, ta cám ơn ngươi nhiều lắm luôn!”

Cơ Phi Diễm híp mắt, tức giận trừng Hùng Uy, âm u hỏi: “Nói gì đấy?

Ai là bà cô của ngươi? Muốn bị đánh hả? Ta có lớn hơn ngươi nhiều như

vậy sao?”

Hùng Uy thấy sắc mặt Cơ Phi Diễm trầm xuống, ngượng ngùng không nói gì.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn sắc mặt Hùng Uy, thầm cảm thấy sư phụ mình tại trước mặt vị Cơ tiền bối này có chút khiếp nhược.

Cơ Phi Diễm đánh giá Hùng Uy, không hiểu lắm: “Ta nói nha, ngươi vừa ngốc vừa không có thiên phú, lại vừa nghèo vừa keo, làm sao lại có thể

thăng lên võ hoàng được nhỉ?”

Đáng thương Cơ Phi Diễm nàng thông minh lãnh tỉnh, thiên tư cao vời, lại vẫn chỉ là một võ vương bát tinh, nàng cư nhiên lại bị cái tên mập mạp này đuổi kịp, còn vượt xa nàng nữa.

“Đúng vậy! Ta là võ hoàng, mà ngươi chỉ là bát tinh võ vương.” Hùng Uy đắc chí nói.

Cơ Phi Diễm không nhìn được bộ dáng này của Hùng Uy, hừ lạnh một tiếng, “Đừngđắc ý vênh váo vội, cho dù ngươi là võ hoàng, thì đã định trước là phải gả cho ta thôi.”

“Ngươi nằm mơ đi!” Hùng Uy tức giận nói.

Cơ Phi Diễm nhún vai, không có dây dưa trên vấn đề này thêm, “Mộ

Thần, nghe nói ngươi có dị hỏa?!”

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ngươi còn trẻ như vậy màđã có được dị hỏa, đúng là có phúc!” Cơ

Phi Diễm tán thưởng nhìn Mộ Thần.

“Tiền bối quá khen.” Mộ Thần cung kính đáp lời.

Cơ Phi Diễm thản nhiên nhìn Mộ Thần, nàng tìm kiếm dị hỏa nhiều năm lại không thu hoạch được gì, không nghĩ tới, Mộ Thần cư nhiên lại có được dị hỏa, còn dưới nhân duyên thành đồ đệ của Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

“Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì tốt để đưa cho ngươi, khối Viêm Dương Chi Tinh này tặng cho ngươi đi.” Cơ Phi Diễm vứt một viên đá màu đỏ cho Mộ Thần.

Mộ Thần vội vàng tiếp lấy, Viêm Dương Chi Tinh có thể đề cao phẩm chất dị hỏa, là vật báu vô giá. Viên trên tay Cơ Phi Diễm hẳn là để chuẩn bị

cho Hùng Uy.

Diệp Thạch nhìn viên đá trên tay Mộ Thần, sùng bái trong mắt đối với Cơ Phi Diễm càng tăng thêm vài phần.

“Các ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?” Cơ Phi Diễm lười biếng hỏi.

“Tới Thiên Tâm thành, nghe nói ở đó có bán đấu giá một khối lớn Hàn Băng Ngọc Tủy, Hùng Uy tiền bối muốn thứ đó.” Diệp Thạch trả lời.

“A, chúng ta cùng đường nha!” Nàng cũng muốn tới Thiên Tâm thành tìm kiếm linh vật có thể thăng cấp.

Cơ Phi Diễm đánh giá Hùng Uy, hoài nghi hỏi: “Ngươi muốn mua Hàn Băng Ngọc Tủy?Ngươi có đủ nguyên thạch sao?”

“Có! Có năm triệu!” Diệp Thạch trả lời.

Hùng Uy hung tợn trừng Diệp Thạch, tên nhóc ngu ngốc này, chỉ được một chút ân huệ nhỏ của người ta, liền hận không thể nói hết cho đối phương.

“Năm triệu? Không đoán ra nha, không tồi!” Cơ Phi Diễm có chút kinh ngạc nhìn Hùng Uy.

“Đó là đương nhiên.” Hùng Uy ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

“Năm triệu là tiền hiện trưởng đưa cho, Hùng Uy tiền bối chỉ có năm trăm vạn mà thôi.” Diệp Thạch bon chen xen vào.

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm xuy xuy nở nụ cười, “Thì ra là vậy, ta nói mà, ngươi sao lại có nhiều nguyên thạch như vậy chứ.”

Hùng Uy: “…” Phải khâu lại cái miệng thối của tên Diệp Thạch này mới được.

“Các ngươi có muốn đi bằng phi thuyền của ta không?Tốc độ của chiếc phi thuyền này cũng quá chậm rồi.” Cơ Phi Diễm oán trách.

“Được,được!” Diệp Thạch vội vàng đồng ý.

Hùng Uy xem thường nói: “Muốn đi thì các ngươi đi đi, ta không đi.”

Cơ Phi Diễm ôm tay Hùng Uy lắc lắc, “Đi đi, đi đi mà, ngươi sớm muộn gì cũng đềulà người của ta thôi, hiện tại vừa lúc đi xem phi thuyền củata.”

Hùng Uy bị Cơ Phi Diễm ôm một cái, da gà cả người nhất thời nổi lên, “Ngươi đừngđộng tay động chân!” Hùng Uy đỏ mặt quát.

“Vậy ngươi đi theo ta đi!” Cơ Phi Diễm cười nói.

Hùng Uy tức giận nói: “Rồi, rồi, sợ ngươi rồi, đi theo ngươi.”

Mộ Thần, Diệp Thạch đi theo Hùng Uy lên phi thuyền của Cơ Phi Diễm, bên trong phi thuyền quả thực rất xa hoa, cách biệt một trời một vực với chiếc phi thuyền rách rưới kia của Hùng Uy.

…

“Mộ Thần, nghe nói Bách Quyết Luyện Thể đang trên tay ngươi?” Cơ

Phi Diễm bỗng nhiên hỏi.

Mộ Thần ngây ra một lúc mới trả lời: “Vâng.”

https://thuviensach.vn

“Tiền bối, ngươi muốn Bách Quyết Luyện Thể sao?” Diệp Thạch hơi có chút đề phòng hỏi.

Cơ Phi Diễm lắc đầu, nói: “Không có hứng thú, thứ này có chút yếu.”

“Yếu?” Mộ Thần không hiểu.

“Ta nghe nói, muốn tu luyện Bách Quyết Luyện Thể tới tử kim bíchmới có thể mở ra cái gìbảo tàngKim gia, không biết trong cái bảo tàng đó đến tột cùng có cái gì tốt không.”

“Kim gia trừ bỏ vị lão tổ đã chết, cònchưa có người tu luyện đến cấp bậc kia.”

“Kim gia có vị lão tổ cấp bậc võ vương chết không minh bạch, ta nghe được là dohắn tu luyện Bách Quyết Luyện Thể đến mức nhập ma, là cứ tu luyện pháp quyết như vậy đến mức đau chết, có thể làm chongười có cấp bậc võ vương đau mà chết, ta có thể tưởng tượng đượckhó khăn khi tu luyện cửa pháp quyết này.” Cơ Phi Diễm cười như không cười mà nói.

Mộ Thần kinh ngạc hỏi: “Đau mà chết?”

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Đúng vậy! Mộ Thần, cho ngươi một lời khuyên, Bách Quyết Luyện Thể có thể tu luyện, nhưng mà không nên chấp nhất với nó, ngươi là một thiên tài, nếu như tu luyện luyện thể pháp quyết rồi lại đau đến chết, vậy đó chỉ thànhchuyện cười cho người khác thôi.”

Mộ Thần gật đầu thụ giáo: “Đa tạ tiền bối, chỉ là ta không rõ, nếu pháp quyết này khó luyện như vậy, vì saonó còn có thể truyền lưu đến nay?”

Cơ Phi Diễm như có điều suy nghĩ, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, rồi nói, “Pháp quyết như vậy không phải là người bình thường có thể tu luyện, người có được thể chấtđặc biệt mới có thể tu luyện, hơn nữa, khi tu luyện thì tiến triển cực nhanh.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhịn không được mà nhìn thoáng qua Diệp Thạch, khi Diệp Thạch bắt đầu tu luyện Bách Quyết Luyện Thể thì tốc độ rất nhanh, hơn nữa, người này còn chưa bao giờ kêu đau, có thể nói là người cực kỳ thích hợp để tu luyện Bách Quyết Luyện Thể

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

164. Chương 164

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tiền bối, chiếc phi thuyền này của ngươi thật xa hoa! Bỏ xa cái phi thuyền cũ kỷ kiacủa Hùng Uy tiền bối mấy con phố luôn ấy.” Diệp Thạch nhìn thiết trí xanh vàng rực rỡ bên trong khoang thuyền thì chân thành tán thưởng.

Cơ Phi Diễm bình tĩnh cười, bộ dạng đầy khiêm tốn: “Chiếcphi thuyền này của ta thì không coi là gì, nhưng, bỏ xaphi thuyền của A Uy hơn mười con phố thì vẫn dư dả.”

Diệp Thạch: “…”

“Tiền bối, ngươi không sợ bị đánh cướp sao?” Diệp Thạch mở to mắt tò mò hỏi.

Hùng Uy xem thường nói: “Đánh cướp?Nàng mà sợ bị đánh cướp á?

Là đám cướp sợ nàng ấy chứ.” Cơ Phi Diễm nổi danh lừng lẫy, đám cướp mà gặp được nàng thì xui xẻo rồi.

Cơ Phi Diễm oán trách nhìn Hùng Uy, “A Uy, ngươi đừng nói bậy bạ!”

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm vừa nói vừa vươn tay hung hăng nhéo Hùng Uy một phen, bị Cơ Phi Diễm vặn một phát Hùng Uy liền nhe răng nhếch miệng.

Diệp Thạch suy nghĩ rồi hỏi: “Cơ tiền bối, ngay cả Hùng Uy tiền bối cũng sợ ngươi, vậy mấy đám cướp khẳng định cũng sợ ngươi đúng không?”

Hùng Uy tức giận nhìn Diệp Thạch, “Ai sợ nàng?”

Diệp Thạch bĩu môi, thấp giọng nói thầm: “Sợ thì cứ nói là sợ đi, còn sống chếtkhông thừa nhận...”

Hùng Uy bị chọc tức sắc mặt xanh mét, nhưng khuôn mặt Cơ Phi Diễm lại nở nụ cười như hoa.

“Thạch Đầu, ngươi đang nói đùa sao, một nữ nhân như tasao lại không sợ hãi khigặp cướp chứ?Nhưng mà có A Uy ở đây, ta rất yên tâm.” Cơ Phi Diễm cười duyên ỷ lại trên vai Hùng Uy.

Mộ Thần thấy bộ dáng sợ hãi của Hùng Uy thì không khỏi thầm buồn cười, bộ dáng này của Hùng Uy giống như cái người đang tựa trên vai không phải là một mỹ nhân như hoa như ngọc, mà là một quả bom hẹn giờ

ấy.

Hùng Uy nghe mà xem thường, Cơ Phi Diễm nổi danh là quỷ gặp quỷ

khóc, đám cướp chết trên tay nàng vô số kể, mấy tên cướp vừa nghe thấy tên nàng liền chạy trối chết.

… …

Một trận âm thanh hỗn hợp giữa độc huyền cầm* và sáo trúc truyền tới.

*Độc huyền cầm:

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Thanh âm này là gì vậy?”

“Là khúc Nghê Thường Vũ Y, phỏng chừng là lão giàLục gia kia đi tới, lão gia hỏa kia luôn thích mấy cái thứ loạn thất bát tao này mà.” Cơ Phi Diễm nhíu mày nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần phiền chán.

Diệp Thạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy từ bên cạnh bay qua một chiếc phi thuyền xanh vàng rực rỡ.

Phía trên phi thuyền có mười mấy nữ tử đang khảy đàn tranh, tỳ bà*

cùng các loại nhạc khí, âm thanh mà mọi người nghe được chính là từ trên tay đám nữ tử này truyền ra.

*Đàn tranh, tỳ bà:

“Nhiều mỹ nữ ghê!” Diệp Thạch nói thầm.

“Những nữ nhân đó đều là cơ thiếp của lão giàLục gia kia.” Cơ Phi Diễm nâng cằm, bĩu môi nói.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, “Nhiều như vậy đều là cơ thiếp? Hắn còn có thời gian sao?”

Cơ Phi Diễm bĩu môi, “Nhiều ư? Không nhiều lắm.Chỗ này mới chỉcó mười mấy người mà thôi, tính ra tất cả cơ thiếp của lão gia hỏa kia hẳn là khoảng trênmột trăm.”

Diệp Thạch trợn tròn mắt kinh ngạc.

Cơ Phi Diễm thản nhiên cười nhìn biểu tình của Diệp Thạch.

Lão già Lục gia kia rất trọng việc khai chi tán diệp*, cường giả võ hoàng cưới nhiều tiểu thiếp giống lão già Lục gia thì chỗ nào cũng có, nhưng giống Hùng Uy bây giờ vẫn còn cô đơn lẻ loi thì rất khó tìm.

https://thuviensach.vn

*khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái Diệp Thạch nhìn phi thuyền bên ngoài, cảm thấy có chút quen mắt,

“Phi thuyền kia hình như rất lợi hại?!”

Phi thuyền của Cơ Phi Diễm bỏ xa phi thuyền của Hùng Uy mấy con phố, mà chiếc phi thuyền bên ngoài kia lại bỏ xa phi thuyền của Cơ Phi Diễm mấy con phố.

“Tất nhiên là lợi hại rồi, đó là phi thuyền lục cấp, giá trị khoảng ba triệu, vô luận là lực phòng ngự hay là tốc độ thì đều cường hãn hơn so với chiếc phi thuyền này của ta.” Cơ Phi Diễm chậm rãi nói.

“Thì ra là phi thuyền lục cấp,khó trách…” Diệp Thạch nhịn không được mà nhìn thoáng qua Hùng Uy.

Đều là võ hoàng, mà người ta thê thiếp thành đàn, Hùng Uy lại lẻ loi một mình, người ta có gia tài bạc triệu, Hùng Uy lại nghèo tới mức chỉ có năm mươi vạn, trừ bỏ có khả năng béo hơn đối phương một chút, hình như

Hùng Uy không có chỗ nào hơn người ta.

Hùng Uy tức giận trừng Diệp Thạch, “Nhìn cái gì?Có cái gì hay mà nhìn?”

Diệp Thạch tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã lộ ra ý nghĩ.

Diệp Thạch ý vị sâu sa nhìn Hùng Uy, thở dài nói: “Tiền bối à, ngươi phải hảo hảo suy nghĩ lại...” Là một võ hoàng mà lại nghèo túng như vậy, quá dọa người rồi.

Hùng Uy: “…”

https://thuviensach.vn

“Cơ tiền bối, lão giàLục gia mà ngài nói, chẳng lẽ là ông nội của Lục Nghiêu, Lục Hành Phong?” Mộ Thần trầm tư một chút, mở miệng hỏi.

Cơ Phi Diễm gật đầu: “Đúng, Lục Hành Phong tuy cưới trên trăm cơ

thiếp, nhưng cũng không có nhiều người có thể khai chi tán diệp cho hắn, Lục Nghiêu là tôn tử mà Lục Hành Phong nhìn trúng, hai ngươi có phải đã từng xảy ra xung đột với Lục Nghiêu không?” Thực lực của tu sĩ càng mạnh, thì việc có con nối dòng càng gian nan.

Diệp Thạch lắc đầu liên tục, “Không có, không có.”

Cơ Phi Diễm không để bụng, “Không có thìtốt, lão giàkiamang thù ghê lắm.”

Cơ Phi Diễm nghe nói, hình như Mộ Thần và Diệp Thạch từng xảy ra xung đột với Lục Nghiêu trong bí cảnh, thậm chí lệnh bài bảo mệnh mà lão nhân kia để lại trên người Lục Nghiêu cũng bị phát động, lệnh bài kia phong ấn một đạo công kích của Lục Hành Phong, cũng không biết hai tên nhóc này tránh thoát như thế nào.

… …

Diệp Thạch nhíu mày nhìn thoáng qua chiếc phi thuyền bên ngoài cửa sổ, rầu rĩ hỏi: “Lão gia hỏa kia sẽ không phải là cómục đích giống chúng ta đi?”

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Hơn phân nửa là giống.”

Hy vọng tên Lục Nghiêu kia không có ở đây! – Diệp Thạch âm thầm nghĩ.

Diệp Thạch vừa mới nghĩ như vậy, Lục Nghiêu và Trang Du liền đi ra từ trong khoang thuyền đối diện, nhập vào tầm mắt Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Trong nháy mắt nhìn thấy Trang Du, Diệp Thạch nhất thời có loại cảm giác sắp hỏng mất.

Diệp Thạch nghiến chặt răng, hắn cho rằng Trang Du và Lục Nghiêu đã chạy rồi thì từ nay về sau bọn họ liền thành người lạ, vĩnh viễn không gặp nhau. Nào biết, nào biết… Đây là cái nghiệt duyên gì đây!!

Mộ Thần thấy sắc mặt Diệp Thạch bỗng nhiên biến đổi, theo ánh mắt Diệp Thạch nhìn ra, sắc mặt cũng cứng ngắc một chút.

Mộ Thần cúi đầu siết chặt tay, xem ra, có một cổ lực lượng tên là “số

phận” đã dẫn dắt bọn họ cùng với nhân vật chính tới một chỗ, nếu thật sự

tránh không được, vậy cũng chỉ có thể xử lý Trang Du và Lục Nghiêu như

xử lý tên Lam Nhược Phong kia.

“Lục Nghiêu đi theo lão giàLục gia?Tiểu bạch kiểm Trang Du này cũng ở đây?!” Sát khí trong mắt Hùng Uy chợt lóe qua.

Diệp Thạch siết chặt tay, trên mặt phủ đầy sát khí.

“Lục Nghiêu đã thăng lên tứ tinh võ linh, Trang Du cũng đã là tam tinh võ linh. Tiểu Thạch Đầu, tập trung chút đi, đừng để người ta vượt qua.” Hùng Uy sử dụng linh hồn lực quét qua phi thuyền đối phương, cười cười nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, “Vâng, ta biết rồi!”

Không ngờ Trang Du đã là tam tinh võ linh, tên tiểu bạch kiểm này tiến cảnh đúng là nhanh. Diệp Thạch không cam lòng cắn chặt răng, ánh mắt hung hăng trừng Trang Du, giống như là muốn trừng ra mấy trăm cái lỗ trên người Trang Du vậy.

Cơ Phi Diễm có chút buồn cười nhìn vẻ mặt hiện giờ của Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

… …

“Đối diện là Cơ Phi Diễm Cơ tiền bối sao?Tiền bối nếu có hứng thú thìlên đây ngồi một chút.” Thanh âm của Lục Nghiêu từ xa xa truyền tới.

“Lục tiểu tử,ngươi đúng là càng ngày càng soái nha, nhưng bà cô ta đây hiện tại có việc, không tiện tới đó.” Cơ Phi Diễm cao giọng đáp lời.

Lục Nghiêu nghe được lời của Cơ Phi Diễm thì trên mặt hiện lên vài phần dị sắc.

“Lục Nghiêu, Cơ Phi Diễm rất lợi hại sao?” Trang Du không hiểu nên hỏi Lục Nghiêu đang đứng bên người.

Lục Nghiêu nhăn mày, “Nữ nhân này…” Là một kỳ ba, cũng là một truyền kỳ!

Ông nội năm đó tựa hồ cũng có chút hứng thú với Cơ Phi Diễm, làm cho một nữ nhân kiệt ngạo bất tuân ở dưới thân mình uyển chuyển hầu hạ

là giấc mộng của rất nhiều nam nhân, chỉ là, sau lưng Cơ Phi Diễm có thế

lực hùng hậu như Cơ gia nên ông nội không có vươn tay.

“A Nghiêu, trở lại đi.” Lúc này, thanh âm của Lục Hành Phong truyền tới.

Lục Nghiêu nghe thấy lời của Lục Hành Phong thì nhíu mày, trở lại trong khoang thuyền.

“Ông nội, Cơ Phi Diễm nói có việc, không thể qua đây.” Lục Nghiêu nói.

Lục Hành Phong cười thản nhiên, “Nàng có khách, nên tất nhiên sẽ

không nguyện ý qua đây.”

“Khách?”

https://thuviensach.vn

Lục Hành Phong gật đầu, trong mắt hiện lên sự hung ác nham hiểm,

“Là Hùng Uy.”

Lục Nghiêu sửng sốt một chút, năm đó, chuyện của Cơ Phi Diễm và Hùng Uy nháo ầm ĩ, nhiều năm qua, giữa Cơ Phi Diễm và Hùng Uy cứ như

đã chặt đứt liên hệ, Lục Nghiêu còn tưởng rằng hai người đã kết thúc.

“Bên người Cơ Phi Diễm trừ bỏ một tên Hùng Uy, còn có hai thiếu niên, đều là tứ tinhvõ linh, hẳn là hai người mà ngươi nói lúc trước: Mộ

Thần và Diệp Thạch.” Lục Hành Phong thản nhiên nói.

“Đều là tứ tinhvõ linh?” Lục Nghiêu kinh ngạc hỏi.

Lục Hành Phong gật đầu, “Không sai.”

Sắc mặt Lục Nghiêu biến đổi, thời điểm hắn vừa tới Thánh Tinh, Mộ

Thần chỉ vừa mới thăng cấp võ linh, mà lúc ấy hắn đã là nhị tinh võ linh.

Lúc này hắn đã là tứ tinh võ linh, không ngờ Mộ Thần cũng là tứ tinh võ linh, mà Diệp Thạch cũng như thế, hai người kia là đại địch của hắn sao?

Trang Du cúi đầu, trong mắt hiện lên vài phần âm u, không nghĩ tới Diệp Thạch đã là tứ tinh võ linh. Mệt cho hắn còn tưởng rằng, hắn đã là tam tinh võ linh, hắn đã vượt qua Diệp Thạch rồi.

“Bách Quyết Luyện Thể ở trên tay Mộ Thần?” Lục Hành Phong hỏi.

Lục Nghiêu gật đầu, “Vâng, là tôn nhi làm việc thất trách, không đem được pháp quyết về đây.”

Lục Hành Phong không để bụng, lắc đầu nói: “Không sao, sẽ có cơ

hội, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Phi thuyền của Lục Hành Phong là phi thuyền lục cấp, tốc độ nhanh hơn nhiều so với phi thuyền của Cơ Phi Diễm, chỉ trong chốc lát, Diệp https://thuviensach.vn

Thạch liền nhìn không thấy bóng dáng phi thuyền đối phương.

“Bọn họ đã ly khai.” Mộ Thần nhăn mày nói.

“Tốc độ của phi thuyền lục cấp không phải là thứ mà phi thuyền ngũ

cấp có thể so.” Cơ Phi Diễm hít nhẹ một hơi rồi nói.

“Hùng tiền bối, ngươi nên hảo hảo nhìn người ta đi.” Diệp Thạch nghiêng đầu nói.

“Nhìn cái gì?” Hùng Uy hỏi.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Nhìn coi người ta lợi hại bao nhiêu, trong chốc lát liền bỏ xa ngươi đến bóng dáng cũng không còn. Là võ hoàng thì phải làm được tới cái loại trình độ này, mới có thể xứng với danh xưng võ hoàng nha!” Nhìn Hùng Uy thế nào thì cũng thấy là một tên giả danh võ hoàng.

Hùng Uy tức giận trừng Diệp Thạch, sao lúc trước hắn lại muốn mang theo Diệp Thạch nhỉ, chẳng lẽ hắn mang theo Diệp Thạch là để tự làm mình ngột ngạt sao?

“Hay lắm, có bản lĩnh thì ngươi cũng sống đến cái trình độ kia như

hắn đi!” Hùng Uy tức giận nói.

“Hùng tiền bối, ngươi quá coi thường ta rồi, hiện tại ta còn nhỏ tuổi, nhưng chờ ta lớn hơn, khẳng định ta sẽ càngsống tốt hơn hắn, nhưng tuyệt sẽ không biến thành người giống ngươi đâu.” Diệp Thạch tràn đầy tự tin nói.

Hùng Uy: “…”

Mộ Thần đứng sát mép thuyền cảm nhận từng làn gió thổi ngang qua, trong mắt lưu chuyển quang mang.

https://thuviensach.vn

Lam Nhược Phong đã chết, kế tiếp chính là Lục Nghiêu, chỉ cần Bách Quyết Luyện Thể vẫn còn trên tay hắn, Lục Nghiêu sẽ không thể buông tha hắn.

Số mệnh đã quyết định, bọn họ nhất định phải là quan hệ đối địch.

Diệp Thạch nhẹ nhàng đi tới bên người Mộ Thần, thấy Mộ Thần như

đang đi vào cõi thần tiên, nhẹ giọng hỏi thăm: “Mộ Thần, ngươi không sao chứ?”

Mộ Thần ôn nhu cười với Diệp Thạch, mở hai tay ra hướng Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt, bước thẳng vào ôm ấp của Mộ Thần.

Mộ Thần gắt gao ôm Diệp Thạch, đầu tựa lên bả vai của Diệp Thạch,

“Thạch Đầu, ta sẽ thay ngươi giải quyết hết đámngười hại ngươi!”

“A?” Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần cười cười, ôm Diệp Thạch vào ngực, “Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

165. Chương 165

Cơ Phi Diễm ôm hai tay đánh giá Mộ Thần, tà tà liếc mắt nhìn Hùng Uy, “Hùng Uy,tênđồ đệnày củangươi, nhìnqua thìlà một quân tử, nhưng trên thực tếlại cósát khí rất nặng.”

“Ít độ lượngcũngkhông phảilàkhôngquân tử,khôngđộckhông phải là người.Là nam nhân, có chút tâm huyếtthìtốthơn,chứkhông lạnh không nóngthìgiống cái gì?” Hùng Uy không để bụng, nói.

“Tênđồ đệnàycủa ngươikhông tồi.” Cơ Phi Diễm khen.

“Đó là tấtnhiên.” Hùng Uy đắc ý nói. Nếu không phải là Mộ Thần, đừng nói là thăng cấp võ hoàng, số năm mà hắn còn có thể sống còn khó nói ấy chứ.

Mộ Thần đích thật là một kỳ tài: đan thuật, phù thuật, trận pháp, minh văn, không gì không giỏi, nhưng càng đáng quý chính là, tên đồ đệ này học nhiều như vậy, lại vẫn không chậm trễ việc tu luyện, xác thực khó có được.

“Đồ đệngươi hiểuphong tìnhhơnngươi nhiều!” Cơ Phi Diễm giận dữ

liếc Hùng Uy.

Mộ Thần đối với Diệp Thạch luôn luôn ôn nhu như nước. Không giống như Hùng Uy, cả ngày một bộ lạnh lùng.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy chắp tay sau lưng, ưỡn ngực nói: “Là nam nhânmàcả ngày nhi nữ tình trườngthìgiống cái gì?”

Nếu Cơ Phi Diễm có thể ôn nhu được một chút, vậy hắn cũng không phải là không thể… Đáng tiếc, Cơ Phi Diễm là một mẫu dạ xoa quỷ gặp quỷ khóc, cho dù bây giờ hắn đã có thực lực cao hơn Cơ Phi Diễm rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân này thì vẫn có chút sợ.

Cơ Phi Diễm một cước đạp qua Hùng Uy, Hùng Uy nhanh nhẹn né đi.

“Không nghĩ tới ngươi đã béo giống con heo thế này rồi mà động tác vẫn còn rất lưu loát nha!” Cơ Phi Diễm nghiêng đầu, cười như không cười nói.

Hùng Uy tức giận sửa sang lại quần áo, nghiêm trang nói: “Ta bây giờ

là võ hoàng, ngươi còn làmbậynhư vậynữa thìcoi chừngtađánhngươi.”

Cơ Phi Diễm cười lạnh hai tiếng, bình tĩnh nói: “Ai da, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn đánh ta? Ngươi tới đây đi! Ngươi tới đi! Lão nương đang chuẩn bị tiếp đòn đây!”

Hùng Uy thấy Cơ Phi Diễm càng ngày càng bước tới gần, lúc này hắn liền liên tục lui về phía sau.

“Xì, ngươichỉ có chútlá gan như vậymàcòn dámlên mặt với ta sao,ngươi đùa à?” Cơ Phi Diễm chế giễu.

Hùng Uy: “…”

Diệp Thạch lui vào trong ngực Mộ Thần, thấy Cơ Phi Diễm đối diện cười như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm, khuôn mặt Diệp Thạch nhịn không được mà đỏ bừng.

https://thuviensach.vn

“Hai vị,đãôm đủchưa? Ôm đủrồi thì nêntiến vàokhoangnghỉ ngơithôi.”

Cơ Phi Diễm ý cười đầy mặt cao giọng nói.

Diệp Thạch lưu luyến thoát ra khỏi ôm ấp của Mộ Thần, nhấc chân đi về phía Cơ Phi Diễm.

“Tiểu Thạch Đầu thật ngoannha, tamuốnômA Uy màhắnluônkhông cho.A Uy, ngươimautớiđây đi!” Cơ Phi Diễm nói rồi giang hai tay về phía Hùng Uy.

Hùng Uy đen mặt tức giận: “Ngươi đừngđùa!”

Cơ Phi Diễm trách cứ trừng mắt nhìn Hùng Uy, oán giận với Diệp Thạch: “Ngươi nhìn hắnxem…”

Diệp Thạch không đồng ý nhìn Hùng Uy, dùng lời lẽ chính nghĩa nói:

“Hùng tiền bối, ngươinênôn nhu một chútvớiCơ tiền bối!”

Hùng Uy: “…” Cơ Phi Diễm cần có người ôn nhu với nàng sao?

… …

Diệp Thạch theo Cơ Phi Diễm đi vào khoang thuyền, Cơ Phi Diễm ném qua danh sách một phần bán đấu giá cho Diệp Thạch.

Đôi mắt Diệp Thạch rất nhanh đã bị danh sách mà Cơ Phi Diễm đưa tới hấp dẫn.

“Có nhìn trúngthứ nào không?” Cơ Phi Diễm hỏi.

“Có!” Diệp Thạch nói, nhưng đó đều là mấy thứ rất mắc, mua xong hắn khẳng định liền táng gia bại sản.

Cơ Phi Diễm thấy Diệp Thạch đang bĩu môi thì hỏi: “Làm sao vậy?”

https://thuviensach.vn

“Quá mắc.” Diệp Thạch nói thầm.

“Cóđểmualàkhông tồirồi.” Cơ Phi Diễm nói.

Thực lực đến cỡ Hùng Uy thì có rất nhiều đồ vật không phải cứ dùng nguyên thạch là có thể cân nhắc được, không có gia tài bạc triệu để mua thứ muốn mua mới là chuyện làm cho người ta khó có thể chịu đựng.

Diệp Thạch khẽ thở dài, hình như nguyên thạch trên người Mộ Thần đã sạch sẽ rồi, mà trên người hắn chỉ còn có một trăm vạn, đưa một trăm vạn này vào khu đấu giá, phỏng chừng là một chút cuộn sóng cũng kinh không nổi.

Hùng Uy hỏi Cơ Phi Diễm: “Ngươinghĩkhối hàn băng ngọc tủykiacó thể đấu giárabao nhiêu nguyên thạch?” Tuy rằng thực lực của hắn cao hơn Cơ Phi Diễm, nhưng nhãn lực lại không bằng người thường xuyên vào Nam ra Bắc như nàng.

Cơ Phi Diễm nhún vai, “Ít nhấtcũngmười lăm triệu.”

“Tiền bối, bán ngươicũngmua không nổiđó nha!” Diệp Thạch nhịn không được mà chen vào.

Hùng Uy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch: “Đangnói chuyệnvớingươià?Khôngphảichỉlà mười lăm triệuthôisao…” Tuy rằng tạm thời thì hắn lấy không ra được nhiều như vậy, nhưng không phải là còn nhiều thời gian sao, tốt xấu gì hắn cũng là võ hoàng mà!

Diệp Thạch nhún vai, lời hắn nói chính là sự thật.

“Sư phụ, xem ra thời gian kế tiếpngươi sẽ rấtvội.” Mộ Thần nói với Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy gật đầu, “Đúng vậy!” Nhiều nguyên thạch như vậy, không biết phải giết bao nhiêu con yêu thú vương cấp mới có thể đủ.

“Mộtconyêu thú hoàng cấp có thể bánđượcbao nhiêunhỉ?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Cơ Phi Diễm sửng sốt một chút, liền cười cười trả lời: “Yêu thú hoàng cấp toàn thânđềulà bảobối, phẩm chất kém cỏi nhấtthìcũng cógiá năm triệu,màphẩm chất tốtthìmấy chục triệu cũng cóthể.”

Diệp Thạch kinh ngạc mở to mắt, “Nguyên lai yêu thú hoàng cấp đáng giánhư vậy,Hùngtiền bối, không bằng ngươi đigiết một conyêu thú hoàng cấp đi.”

Cơ Phi Diễm xuy xuy nở nụ cười, “Hùng Uy?Để hắn đigiếtyêu thú hoàng cấp?Đây không phảitương đương vớiđưa đồ ănchoyêu thú sao? Lại nói tiếp, yêu thú thích nhấtlà cái dạngthịt nhiềumỡnhiềunhưHùng tiền bối các ngươiấy.”

Hùng Uy: “…” Mặc dù đây là sự thật, nhưng Cơ Phi Diễm cũng không cần phải nói ra nha!

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, sư phụchỉvừa mới tiếnvàohoàng cấp, ngươi khôngnênyêu cầuquácaovới hắn.”

Nói chung, thực lực hoàng cấp của nhân loại luôn kém hơn yêu thú một đường, đương nhiên, nếu có pháp khí lục cấp, phù lục cấp, hoặc trận pháp lục cấp tương trợ, thì đó là một chuyện khác.

Vấn đề là, giá cả của pháp khí, phù, trận pháp lục cấp đều là giá trên trời, Hùng Uy là một người nghèo, làm sao có thể mua nổi.

Diệp Thạch đánh giá Hùng Uy, trong mắt âm thầm hiện lên vài phần ảo não.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy trừng Diệp Thạch, biểu tình này của Diệp Thạch là có ý gì!

“AUy,hỏi thậtnha, ngươicómuốn suy xét một chútvề việcbán mình không?” Đôi mắt Cơ Phi Diễm lóe sáng.

Hùng Uy tức giận: “Ngươi không nên nói bậy bạ.”

Cơ Phi Diễm không cho là đúng: “Ta nóilàsự thậtđó!Trong tình huống hiện tạicủa ngươi thìbán mìnhlà nhanh chóngkiếmđượctiền nhất.”

“Cơ tiền bối, ngươi tínhrabao nhiêu?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Cơ Phi Diễm vươn ra hai ngón tay, lắc lắc.

“Hai mươi triệu?”Hùng Uy hỏi.

Cơ Phi Diễm bất đắc dĩ thở dài, “AUy,khinàothìngươilạibắt đầumơmộng hão huyềnrồi,là haitriệu.”

Diệp Thạch đảo mắt nhìn Hùng Uy, nói: “Tiền bối,haitriệu nhiềulắm nha.Có thể thành giaođó.”

Hùng Uy hung hăng trừng Diệp Thạch, mắng: “Nói bậy bạ gì đấy?

Tiền bốinhưtamàkhông đáng giá tiềnnhư vậysao?”

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Hùng tiền bối,nếukhôngphảilàngươi cónhiều thịtthì khôngđáng giácỡ đó đâu, hai triệuđã rấtkhông tồirồi, qualần này thì khó có cơ hội khác lắm nha.”

Cơ Phi Diễm vỗ vỗ vai Diệp Thạch, “Khôngsai, khôngsai, ta cũng nghĩ như vậy.”

Hùng Uy nghiến răng nghiến lợi, cả hai người này đều khốn khiếp.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươinênquản giáocái tênngu ngốc nhà ngươi chútđi.”

Hùng Uy giận dữ nói. Tên Diệp Thạch ngu xuẩn này, mới nhận thức Cơ Phi Diễm được bao lâu chứ? Cơ Phi Diễm nói cái gì cũng kêu đúng sao!

Mộ Thần lại không nghe theo sư phụ, hắn híp mắt cười, nói: “Sư

phụ,lờiThạch Đầu nóicũngcó lý.Tínhtính thử, Cơ tiền bối phong hoa tuyệt đại như vậy,chuyệnxứngvới sư phụthìdư dảluôn,sư phụkhôngnêncứ

mãichọnbalấybốn.Nên bán đi, sư phụ à.”

Nghe được lời Mộ Thần nói, Hùng Uy mém nữa đã hộc máu.

Diệp Thạch ăn cây táo rào cây sung thì không nói gì, không ngờ tên nhóc Mộ Thần này cũng như thế, hắn đã tạo ra cái nghiệt gì đây!

“Đúng vậy! Đúng vậy! Hùng tiền bối, ngươi cũngđãtrưởng thànhrồi, khôngnên đã cótiện nghimàcòn khoe mẽ, đây chính là hai triệuđó nha!”

Diệp Thạch đứng bên cạnh khuyên bảo Hùng Uy.

Mới có hai triệu thôi, chỉ hai triệu đã làm cho thằng nhóc Diệp Thạch này kích động tới đó rồi sao? Đúng là đứa nhóc chưa thấy qua cảnh đời.

“Mộ Thần, ngươi có nhìn trúng cái gì sao?” Cơ Phi Diễm cười cười nhìn bộ dáng Hùng Uy đã mặt đỏ tai hồng, không đùa giỡn Hùng Uy thêm, ngược lại hỏi Mộ Thần.

“Bộ trận phápnày.” Mộ Thần thản nhiên chỉ vào hàng chữ phía trên danh sách.

“Âm Dương Ngũ Hànhtrận vây yêu thú?” Đôi mắt Cơ Phi Diễm hiện lên vài phần dị sắc. “Làmộttrận pháp không tồi.”

Bộ trận pháp này có danh khí cực lớn, yêu thú vương cấp phổ thông mà muốn thoát khỏi trận pháp thì cũng phải tốn thời gian một nén nhang.

(hình như cỡ 40p đến 60p)

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch bước tới xem xét, Âm Dương Ngũ Hành trận không phải là vật phẩm bán đấu giá, giá khoảng hai trăm vạn.

Mộ Thần híp mắt nghĩ, hắn và Diệp Thạch đạt được trận pháp truyền thừa trong bí cảnh, trận pháp thuật của hắn đã gần tới ngũ cấp, chỉ là hắn vẫn chưa thấy qua trận pháp ngũ cấp.

Mua một bộ về nghiên cứu một chút, hẳn là sẽ có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với trận pháp thuật của hắn và Diệp Thạch, có bộ trận pháp này rồi, an toàn bọn hắn sẽ càng được bảo đảm.

“Nhưng có chút mắc, ngươi mua nổi?” Cơ Phi Diễm cười cười hỏi Mộ

Thần.

Mộ Thần đáp lời: “Nguyên thạch trên người quả thật không đủ, nhưng bán một bình đan dược đi thì hẳn là sẽ đủ.”

Mộ Thần lấy ra một bình đan dược, đặt ở trên bàn.

Cơ Phi Diễm cầm lấy bình đan dược lên, mở nắp ra nhìn thử, khuôn mặt nhất thời sửng sốt, “Thượng phẩm Trúc Linh Đan tứ cấp? Ngươi không cần để dùng sao?”

Công hiệu của Trúc Linh Đan là trực tiếp làm cho võ linh thăng cấp một tinh, đây là một trong những loại đan dược được cường giả võ linh mơ

ước tha thiết nhất.

“Ta và Diệp Thạch đã dùng rồi.” Mộ Thần thản nhiên nói. Mộ Viễn Phong cũng đã dùng qua, hắn tổng cộng thu được hai gốc chủ dược luyện chế Trúc Linh Đan từ trong bí cảnh, luyện chế ra bát khối Trúc Linh Đan, Mộ Thần tính bán đi ba viên, lưu lại hai viên đã dùng.

“Bán ba viên này cho ta đi.” Cơ Phi Diễm đề nghị.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu đáp: “Nếu Cơ tiền bối muốn mua thì ta có thể cho một cái giá ưu đãi, ba khối một trăm vạn.”

Cơ Phi Diễm lập tức gật đầu: “Được, thành giao.” Cái giá mà Mộ

Thần đưa ra quả thật rẻ hơn bình thường.

Diệp Thạch ngồi nhìn bút giao dịch này, ấp úng không biết nói gì, Mộ

Thần bán đi đan dược được một trăm vạn, cộng thêm trên người mình có một trăm vạn, giờ bọn hắn đã có hai ngàn vạn, mà hai ngàn vạn thì vừa đủ

mua một bộ trận pháp.

Chỉ là, cứ như vậy, bọn họ lại thành người nghèo rồi.

Cơ Phi Diễm đánh giá Mộ Thần, nói: “Đan dược này là do ngươi tự

mình luyện ra?”

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Vâng.”

“Không tồi!” Cơ Phi Diễm khen ngợi.

Trúc Linh Đan là loại đan dược tương đối khó luyện chế trong nhóm đan dược tứ cấp, nhưng Mộ Thần chẳng những luyện chế ra được, hơn nữa, phẩm chất luyện ra còn thật không tồi. Đáng tiếc, người này đã là hoa có chủ, nếu không thì mình đã có thể đưa một nữ hài của Cơ gia qua cho hắn rồi.

Cơ Phi Diễm nhìn chằm chằm Mộ Thần, cười như không cười hỏi:

“Mộ Thần, ngươi có hứng thú nạp thiếp không? Cơ gia ta có mấy khuê nữ, diện mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, tính tình lại dịu dàng như nước, rất xứng với ngươi đó nha.”

“Ngươi đứng qua một bên đi! Nha đầu Cơ gia các người đều giống như ngươi ấy, người này hung dữ hơn người kia, Mộ Thần hắn sao có thể

tiêu thụ nổi!” Hùng Uy tức giận nói.

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm hung dữ trừng Hùng Uy: “AUy, ngươi nói gì?”

“Mộ Thầnhắnkhông có hứng thú!” Diệp Thạch lập tức nói.

Nhìn thấy bộ dáng Diệp Thạch như đang lâm đại địch, Cơ Phi Diễm buồn cười trêu chọc: “Tiểu Thạch Đầu yên tâm, ta nói giỡnmà thôi.Hơn nữa, nhìnlại ngươi đi, ngươicứ luôn nhìn chằm chằmMộ Thần.Người bình thườngkhông bắthắnnổi đâu.”

Diệp Thạch mặt mày đỏ ửng lén nhìn Mộ Thần một cái.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

166. Chương 166

Phi thuyền phi hành gần nửa tháng, rốt cục cũng tới Thiên Tâm thành.

Mộ Thần lợi dụng thời gian nửa tháng này hấp thu Viêm Dương Chi Tinh mà Cơ Phi Diễm tặng cho, tăng thực lực lên tới cảnh giới ngũ tinh võ linh.

“Phi Diễm, Phi Diễm, ta yêu ngươi!”

“Phi Diễm, Phi Diễm, ngươi soáinhất!”

“Phi Diễm, Phi Diễm,yêungươinhất!”

“Phi Diễm, Phi Diễm, ngươigiỏi nhất!”

“… …”

Không đợi tới lúc phi thuyền đáp xuống, Mộ Thần chợt nghe thấy từng đợt từng đợt hô hào mãnh liệt.

Diệp Thạch đã sớm tò mò chạy ra ngoài xem náo nhiệt, Mộ Thần cũng theo ra ngoài nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy mấy trăm thiếu nữ thân mặc hồng y tụ tập bên ngoài Thiên Tâm thành, các loại pháp khí tạo thành những trận pháo hoa, lóe ra quang mang chói mắt.

https://thuviensach.vn

Mấy trăm thiếu nữ một thân trang phục thuần sắc hồng, nhìn qua rất đồ sộ.

Pháo hoa đủ mọi màu sắc sáng chói không ngừng được bắn lên không trung, tất cả pháo hoa đều là dung bằng lực phát ra, vậy nên so với loại pháo hoa sang quý nhất trên địa cầu thì càng đồ sộ hơn.

Diệp Thạch kinh ngạc hỏi: “Đây là có chuyện gì?” Nhiều nữ tu ghê!

Cơ Phi Diễm khí phách đi ra, ngạo nghễ nói: “Ta là nhân vật phong vânnên có rất nhiều ngườisùng bái ta,nhóm người phíadưới đềulàngườingưỡng mộta đấy.”

“Bọn họsao lạisùng bái ngươi?” Diệp Thạch không hiểu.

“Bởi vì ta làmộtnữ tu mẫu mực!” Cơ Phi Diễm đắc ý nói.

Cơ Phi Diễm đứng bên mé thuyền, hào phóng phất phất tay về phía dưới, dẫn tới một mảnh tiếng kinh hô của đám thiếu nữ ở dưới.

Hùng Uy mơ mơ màng màng từ trong khoang thuyền đi ra, Cơ Phi Diễm chuyển mắt suy nghĩ, rút ra cây roi vụt tới bên hông Hùng Uy, kéo Hùng Uy lên đằng trước.

Hùng Uy không ngờ tới Cơ Phi Diễm lại đột nhiên ra tay, nhưng hắn không cảm nhận được sát khí trên người Cơ Phi Diễm, trong chốc lát liền bị Cơ Phi Diễm kéo tới trước phi thuyền.

“Oa! A!” Đám nữ tu phía dưới tức khắc hô lên vài tiếng kinh thiên động địa.

Một trận tiếng thét đinh tai nhức óc hướng thẳng vào màng tai, Mộ

Thần cảm thấy tai mình thiếu chút nữa là phải bỏ luôn rồi.

“Hùng tiền bối!Đólà Hùng Uy tiền bối!”

https://thuviensach.vn

“Cơ tiền bối đã ăn đượcHùng tiền bốirồi kìa!”

“Hùng tiền bối rốt cụccũngquỳ gốidướiváyCơ tiền bốirồi!”

“Thoạt nhìn Hùng tiền bối có chút béo… Nhưng không sao, dưới sự

dạy dỗ của Cơ tiền bối, Hùng tiền bối rất nhanh sẽ có thể gầy xuống thôi.”

“Không ngờ Cơ tiền bối ngay cả cường giả võ hoàng cũng có thể thu phục, đúng là nữ tu mẫu mực của đời ta!”

“Là nữ nhân thì phải giống như Cơ tiền bối kìa, nam nhân thì dẫm dưới chân, cả cường giả võ hoàng cũng phải dẫm dưới chân!”

…

Mộ Thần nhìn dưới nhóm quần chúng nữ tu đang kích động, thầm nghĩ, nguyên lai dị giới cũng sùng bái thần tượng! Đúng là không quản ở

chỗ nào, fan đều luôn khủng bố, từng đợt quang mang lóe ra từ phía dưới kia, đây là muốn chọc thủng trời sao?

… …

Cơ Phi Diễm điều khiển phi thuyền, phải thật vất vả mới bỏ qua được đám người hâm mộ nhiệt tình như lửa kia.

Phi thuyền vừa hạ xuống, Hùng Uy liền nổi giận đùng đùng đi thẳng về phía trước.

Cơ Phi Diễm cao giọng hỏi: “AUy, ngươi muốn đi đâu?”

“Ta điđâu thì kệ ta,không cần ngươi quản.” Hùng Uy nghiến răng nói.

Cơ Phi Diễm thần tình ai oán nói: “Ngươi nói không cần ta quảnthìta có thể không quản được à. Hiện tại ai cũng biết, ngươi là người của ta.” Nói đến câu cuối thì vẻ mặt Cơ Phi Diễm có hơi đắc ý.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy nổi giận trừng Cơ Phi Diễm, “Ngươi còn dám nói? Đều do ngươi hết! Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đã thành đôi.”

Cơ Phi Diễm hừ lạnh một tiếng, “Có thể thành đôi với ta thì ngươi nên cười trộm đi, không biết có bao nhiêu người muốn thành đôi với ta đâu đấy.”

“Đúng vậy! Tiền bối, ngươi khôngnên cứ luôn‘thânởtrong phúc mà không biết phúc’, như vậylàkhông tốt.Ngươiđã thấyrồi đó,Cơ tiền bối có nhiềungười hâm mộnhư vậy, nàng rất được hoan nghênhnha. Nàng có thể

coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi!” Diệp Thạch nghiêm túc nói.

Hùng Uy thiếu chút nữa là bị tức đến bất tỉnh, Diệp Thạch mới ở

chung với Cơ Phi Diễm vài ngày, kết quả lại bị Cơ Phi Diễm thu thập.

Rất nhiều người hâm mộ của Cơ Phi Diễm đều đang ở trong bóng tối chê cười hắn đâu.

Đáng thương Hùng Uy hắn anh danh một đời, lại bị hủy trên tay nha đầu Cơ Phi Diễm chết tiệt kia.

Cơ Phi Diễm tươi cười như hoa nhìn Hùng Uy, đắc ý nói: “Đúng vậy,AUyà, Tiểu Thạch Đầu nói đúng đó, ngươi khôngnên‘thânởtrong phúc mà không biết phúc’ nha.”

Hùng Uy: “…”

“Cơ tiền bối, hiện tại ngươi muốn đi đâu?” Mộ Thần hợp thời mở

miệng giải vây cho Hùng Uy.

“Cơgiachúng tacó một biệt việnởThiên Tâm thành, ta phảitrở vềbiệt việnđó,AUy, ngươicómuốnđicùng takhông?” Cơ Phi Diễm hỏi.

Hùng Uy thẳng thắn nói hắn không có hứng thú.

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm cười cười không để bụng: “Ta nhắc nhở ngươi một câu, trong lúc này tiền thuê nhà ở Thiên Tâm thành rất mắc, hơn nữa rất khó thuê, nhưng ở chỗ ta thì miễn phí.”

Hùng Uy nghĩa chính ngôn từ nói: “Hán tử tốt sẽ không ăn xin.Ta mới không cần điểm ơn huệ nhỏ ấy của ngươi đâu.”

“Tiền bối, ngươi cũng không tính là hán tử tốt lành gì, ngươi đã nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa rồi đấy. Lúc này mà giả chính nhân quân tử gì thì cũng quá chậm rồi, hiện tại có phòng ở miễn phí, không ở nữa là không còn chỗ khác đâu.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Hùng Uy hận không thể một cước đá bay Diệp Thạch ra ngoài, Mộ

Thần đã kiếm được bao nhiêu là tiền rồi, như vậy mà tên Diệp Thạch này lại còn thích chiếm chút tiện nghi nho nhỏ nữa chứ.

Hắn sao lại vì luẩn quẩn trong lòng nhất thời mà mang theo tên hỗn đản Diệp Thạch này vậy trời, quả thực là ‘một lần sảy chân để hận nghìn đời’!!!

Còn nữa, hắn mới không có nhìn lén Cơ Phi Diễm tắm rửa, hắn chính là không cẩn thận xông vào lúc Cơ Phi Diễm đang tắm mà thôi! Cái nơi lộ

thiên kia ấy, quỷ mới biết là có nữ nhân bên trong.

Cơ Phi Diễm khanh khách nở nụ cười, “Tiểu Thạch Đầu nói đúng!

AUy à! Ngươi sống lâuhơnTiểu Thạch Đầu nhiều năm như

vậy,màvẫnchưaminh bạch lí lẽnhưTiểu Thạch Đầuđâu.”

Hùng Uy: “…”

“Cút!Cút!Mau cútđi!” Hùng Uy tức giận mắng.

Diệp Thạch có chút bất mãn, “Hùng tiền bối,bây giờngươiđang nghèo lắm đó, tốt nhấtlàkhôngnênxàiloạn.”

https://thuviensach.vn

“Nói bậy, tađangcó năm triệu.” Hùng Uy phản bác lại.

“Đó làtiền củahiệu trưởng.” Diệp Thạch lắc đầu nói.

Mộ Thần híp mắt, “Sư phụ, kỳ thậtlờiThạch Đầu nói cũng có lý.Dù sao,vềquan hệcủangươivàCơ tiền bối,giờngươicónhảy vàosôngHoàng Hàthìcũng rửa không sạch, không bằng đơn giản‘lành làm gáo vỡ làm muôi’đi.”

Hùng Uy: “…” Tên Mộ Thần hỗn đản này, Diệp Thạch nói cái gì thì chính là cái đó sao? Một chút chủ kiến cũng không có à?

Ba đấu với một, Hùng Uy ỡm ờ bị mấy người mang vào biệt viện của Cơ gia.

Khi Hùng Uy bước một bước chân vào biệt viện Cơ gia thì liền hối hận, hoặc là nói, lúc vẫn chưa bước vào biệt viện Cơ gia thì Hùng Uy cũng đã hối hận rồi, nhưng, hối hận cũng đã không kịp!

“A! Phi Diễm cô cô, ngươi rốt cụccũngcướiHùng Uy tiền bối vào cửarồisao? Thật tốt quá, ta đi nói cho bà ngoại, nàng nhất định sẽrấtcao hứng.” Một thiếu nữ vừa nhìn thấy Hùng Uy liền kích động hét lên một tiếng, liền vèo vèo chạy đi.

Khuôn mặt Hùng Uy đen lại nhìn bóng dáng thiếu nữ kia.

Mộ Thần lén nhìn sắc mặt Hùng Uy, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần đồng tình.

Cơ Phi Diễm kéo Hùng Uy đi gặp “người nhà”, còn Mộ Thần và Diệp Thạch thì bị an bài vào một cái biệt viện.

“Mộ Thần, tamuốnmua một bộ pháp khí.” Sau khi thăng lên võ linh, Diệp Thạch vẫn còn chưa kịp mua một bộ tứ cấp pháp khí cho mình, còn https://thuviensach.vn

pháp khí lúc trước thì cấp bậc có chút không đủ.

Mộ Thần: “Mua!”

“Mộ Thần, tamuốnmuamộtcái phi thuyền.” Phi thuyền của Cơ Phi Diễm làm cho Diệp Thạch có chút hâm mộ.

Mộ Thần: “Mua!”

“Mộ Thần, tamuốn mua Băng Liên ngàn năm.” Diệp Thạch cảm thấy gần đây hỏa khí của mình càng ngày càng lớn, sát tính càng ngày càng nặng, tốt nhất nên mua một đóa Băng Liên để hạ nhiệt.

Mộ Thần: “Mua!”

“…Khôngcònnguyên thạch.” Diệp Thạch rầu rĩ nói.

Mộ Thần sờ sờ mũi, “Trên người ngươicòn bao nhiêu?”

“Tachỉcòn một ngàn vạn, nếubán hếtđồ vật trong nhẫn không giancủaÂn Tung,vậyđại khái có thể bánđượcnămtrăm ngàn.” Diệp Thạch nói thầm.

Diệp Thạch đã nhìn quen số tiền lớn, bây giờ cỡ năm trăm ngàn đã có chút nhìn không vào mắt, nhưng mà muỗi cho dù nhỏ thì cũng là thịt!

Mộ Thần híp mắt nói thầm: “Chúng ta bây giờ nghèo quá.”

Nếu lời này của Mộ Thần mà bị đám người trong Thánh Tinh học viện nghe được, chắc chắn hắn sẽ bị nước miếng dìm chết đuối, Mộ Thần nói không có tiền, vậy chắc Thánh Tinh cũng không còn người có tiền rồi.

“Đúng vậy!” Diệp Thạch thầm chấp nhận gật đầu.

Mộ Thần nâng cằm nói: “Đi thôi.”

https://thuviensach.vn

“Đi đâucơ?”

“Trướctiên đibán đan dượcđã,đợi sau khicó tiền,chúng talại đi dạo chợ

đêm, nghe nói, chợ đêm Thiên Tâm thành rất thú vị.” Mộ Thần cười cười nói.

“Tacũngnghe nói,trongchợ đêm có rất nhiềuthứnhìn như phổ thông, trên thực tếlại làvô giá.” Nhưng mà, cũng càng có nhiều hàng giả, “Đó là chuyệnkhảo nghiệm nhãn lực.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu cười nói: “Tiểu Thạch Đầunhà tarất cónhãn lực, nhất định có thể lựa chọn hàng tốt!”

Diệp Thạch cắn môi ấp úng nói: “Kỳ thậtnhãn lựccủa tacũngkhôngtốtlắm đâu...”

“Khôngsao, nhìn nhầmthì coi như tích lũy kinh nghiệm.” Mộ Thần cười cổ vũ.

…

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần tới Đan Phường bán đi tám viên đan dược tứ cấp, thu được ba triệu nguyên thạch, chưởng quầy đưa cho Mộ

Thần một cái thẻ vàng có chứa ba triệu nguyên thạch.

“Chưởng quầy, chỉ làhaitênvõ linh mà thôi, không biết đan dượccủahắntừchỗ nào có được, chúng tacó nên…?” Thấy Mộ Thần và Diệp Thạch đã rời đi, ám vệ bên người chưởng quầy làm một cái động tác cắt yết hầu rồi hỏi.

Lão bản Đan Phường cười lắc đầu, “Không thể độngngườinày.”

“Vìsao?” Ám vệ không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Sư phụngười talà Hùng Uy, đây chínhmộtcường giả võ hoàng.TênHùng Uykianhìnqua thìlà một người hiền lành, trên thực tếlại làtrừng mắt tất báo.Ngươimàđộngvàođồ đệ hắn, hắnliền dámliều mạngvới ngươi.” Lão bản thản nhiên nói. Hùng Uy mặc dù là võ hoàng mới, nhưng nếu đã tiến nhập võ hoàng, vậy không thể khinh thường thực lực của hắn được.

Thời điểm Hùng Uy là võ vương thì giết người vô số, sau khi trúng hàn độc thì mới dần dần yên tĩnh lại, hiện giờ hắn đã thanh trừ hàn độc, lại còn thăng lên võ hoàng, chắc chắn hắn sẽ ra ngoài hoạt động.

Mà Cơ Phi Diễm tựa hồ còn có quan hệ không rõ với Hùng Uy. Hùng Uy đã khó đối phó, Cơ Phi Diễm lại càng khó đối phó hơn.

“Vừa rồilà Mộ Thần?” Ám vệ sửng sốt hỏi.

“Đúng vậy!Lúc trướcmớivừanghe nói hắn thănglênvõ linh, kết quảbây giờ đãlà ngũ tinhvõ linhrồi, bát cấp tư chấtđúnglà lợi hại! Tiến độquánhanh!” Chưởng quầy lắc lắc đầu, đầy cảm khái mà nói.

“Thiếu niênhiện tại, thật sự làđứa này giỏi hơn đứa kia.” Ám vệ có vài phần ảo não.

“Đúng thế. Trên tám khối đan dược này đều có khí tức dị hỏa, hẳn là Mộ Thần rất tinh thông luyện chế nhiều loại đan dược tứ cấp, còn trẻ như

vậy mà thuật luyện đan lại tốt cỡ đó, …hắn đã định trước sẽ là một vị đan dược đại sư, hoạc là cao hơn – tông sư!” Trên mặt chưởng quầy hiện lên sự

thưởng thức.

“Khó trách chưởng quầy lại cho hắn thẻ vàng.” Ám ảnh chợt hiểu ra.

Thẻ vàng của Đan Phường vốn chỉ đưa cho những vị cường giả võ vương, hắn vốn đang kỳ quái, chưởng quầy vì sao lại đưa cái thẻ vàng trân quý đó giao cho một tên “nhị thế tổ”.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

167. Chương 167

Trong lúc đó, Diệp Thạch đang đi dạo với Mộ Thần, tò mò nhìn chung quanh.

Chợ đêm Thiên Tâm thành vô cùng phồn hoa, đủ loại thương phẩm làm Diệp Thạch hoa cả mắt.

“Mớivừa rồi cómột thiếu niên,hắnchọn trúng một khối nguyên thạch bình thường,không ngờnó lại mở ra đượcmột khốilớn MinhTâmNgọc, nhìnđộ lớn của khối MinhTâmNgọckia, sợlà phải cógiá tám trămngàn,mà khốinguyên thạchkialại chỉ có mườingànphí tổnthôi.”

“Thiếu niênđócóvận khí thật tốt!Cáitảng đámà hắn lấyấy,độ sángảm đạm, linh khí thấp kém,lúc ấyta còn khẳng định hắnsẽđánh cuộcthua,lạikhông nghĩ tới,trongmột tảng đá như vậylại cógiấu Càn Khôn.”

“Thiếu niên kiacó diện mạo đẹp thật, Cẩm Tú Viên đứng đầu bảngcũngkhôngđẹp bằng một nửathiếu niên kia.”

“Thực lựccủa thiếu niên kia cũngrấtmạnh,tuổi còn trẻlạilàmộtvõ linh.”

“Hiện tại thiếu niên thiên tàicónhiều lắm, chúng tacómuốnlăn lộn cũngkhông nổi nữarồi.”

“…”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đang đi ngang qua một con đường, bỗng nghe thấy mấy âm thanh đàm luận.

Diệp Thạch nhíu mày, khuôn mặt hiện lên mấy phần sát khí, hắn có trực giác là thiếu niên đang được mọi người đàm luận chính là Trang Du.

… …

“Mộ Thần.” Tiếng nói của Lục Nghiêu bỗng truyền vào tai hai người.

Mộ Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh của Lục Nghiêu và Trang Du.

Diệp Thạch nắm chặt cánh tay Mộ Thần, hít sâu một hơi.

Trong một chốc nhìn thấy Trang Du kia, Diệp Thạch cơ hồ liền có loại xúc động nôn mửa, Diệp Thạch có chút bi ai nghĩ, có lẽ, Trang Du chính là ác mộng mà hắn đời này sẽ thoát không khỏi.

Quen là được, quen là được, Diệp Thạch cúi đầu, âm thầm tự cổ động cho mình.

Diệp Thạch vừa nhìn thấy Trang Du thì liền khó chịu, đồng dạng vậy, Trang Du vừa nhìn thấy Diệp Thạch thì cũng không chịu nổi.

Nhân vật chính thụ vốn phải là vạn chúng chú mục, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà bởi vì có Diệp Thạch, một đường của Trang Du lại bị đả kích không ít.

Lục Nghiêu nhìn chằm chằm Mộ Thần, đôi mắt lập tức rụt lại, khó tin hỏi: “Ngươiđãlà ngũ tinhvõ linh?”

Trang Du nghe được lời nói của Lục Nghiêu, tâm liền lộp bộp run lên.

https://thuviensach.vn

Trang Du cắn môi thầm nghĩ, lúc hắn vừa mới là người của Lam Nhược Phong, thuật luyện đan và thực lực của Lam Nhược Phong đều hơn xa Mộ Thần. Nhưng cũng không được lâu lắm, Mộ Thần lại vượt xa Lam Nhược Phong về cả thuật luyện đan và thực lực, quang mang vạn trượng nguyên bản đã bị Mộ Thần áp chế đến đầu cũng nâng không nổi, cuối cùng lại bị chết bừa bãi trong bí cảnh.

Lúc hắn vừa mới nhận thức Lục Nghiêu, thực lực của Lục Nghiêu cũng trên Mộ Thần, nhưng mà, lúc này mới bao lâu, cư nhiên lại bị Mộ

Thần vượt lên trước, Lục Nghiêu sẽ không lại rập khuôn theo Lam Nhược Phong đi?

Trang Du lắc lắc đầu, như muốn đuổi đi cái suy nghĩ này ra khỏi lòng mình.

Bốn người liền cứ như vậy đối diện, rồi sau đó đi thoáng qua nhau.

Lục Nghiêu nhịn không được quay đầu lại nhìn Mộ Thần phía sau, trong mắt hiện lên nồng đậm kiêng kị.

Lục Nghiêu siết tay, trong khoảng thời gian này hắn đã song tu với Trang Du, thực lực tiến cảnh nhanh chóng, cũng sắp thăng lên ngũ tinh, Lục Nghiêu vốn cho rằng mình đã có thể nhanh hơn Mộ Thần một bước thăng lên ngũ tinh.

Rõ ràng là lần gặp mặt trước trên phi thuyền, Mộ Thần mới chỉ là tứ

tinh võ linh mà thôi, sao giờ lại là ngũ tinh?

Lục Nghiêu liếc nhìn thoáng qua Trang Du, thiên âm thân thể đúng là thập phần thần kỳ, đáng tiếc là nguyên âm thân của Trang Du lại bị Lam Nhược Phong phá, nếu người đàn ông đầu tiên của Trang Du là mình thì tốt rồi, mình hẳn là đã có thể tiến vào võ vương, tên Lam Nhược Phong kia thật sự là chết chưa hết tội!!

https://thuviensach.vn

… …

“Mộ Thần, bọn họ nóitớithiếu niênmởraMinhTâmNgọc,hẳnlà Trang Du.” Diệp Thạch nói nhỏ với Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, “Ta cũng nghĩ là hắn.”

Diệp Thạch nhíu mày không vui, “Sao vận khí của hắnlại luôntốt như

vậy?”

Mộ Thần hít một hơi, ai bảo người ta là nhân vật chính làm chi, Diệp Thạch mà muốn so vận khí với nhân vật chính thì thật sự sẽ rất thảm.

Bây giờ ánh sáng nhân vật chính của Trang Du đã ảm đạm hơn nhiều rồi, dù sao, đáng lẽ Lam Nhược Phong phải nhận được sự tương trợ toàn lực của Diệp Thạch, con đường mà Lam Nhược Phong đi sẽ vô cùng thông thuận, Lam Nhược Phong lại săn sóc Trang Du tỉ mỉ, đồ vật của hắn, hắn cũng sẽ không chút nào keo kiệt mà chia sẻ cho Trang Du.

Mộ Thần ôn nhu nhìn Diệp Thạch, “Chỉ làmột khốiMinhTâmNgọc mà thôi, ngươi thíchthìtasẽmua cho ngươi.”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói: “Không cầnđâu, hiện tại chúng tarất cầnnguyên thạch,phải xài tiết kiệm.” Hắn chỉ hơi bất mãn, Trang Du chỉ tốn hơn mười ngàn liền có được một khối Minh Tâm Ngọc tám trăm ngàn.

Mộ Thần cười nói: “Thạch Đầuđúng làbiết lo chuyệnnhà cửa.”

“Trần thúc nói,muốn làmhiền nội trợphảibiếtđếnkhi nào thìdừng tay,nhưng có vẻtahơitiêu tiền như nước rồi...” Diệp Thạch cúi đầu, hơi có chút quẫn bách mà nói nhỏ.

Mộ Thần: “Nào có, kiếm tiềnlà để xài mà…”

https://thuviensach.vn

“Hai vịtiểu canày,hai vị cómuốn tiến vàoĐổThạchPhường chúng ta vui đùa một chútkhông?Nguyên thạch*của chúng ta đềuđào ratừ quặng mỏThiênÂmCổ, chấtlượng củaquặng mỏrấttốt.Mớivừa rồicó mộttiểu ca,xàimười ngànnguyên thạch, liềnmởra một khốiMinhTâmNgọc tám trămngàn.” Một mỹ nữ nhiệt tình nói với hai người,.

*Nguyên thạch ở đây không phải là thứ có thể hấp thu, nó là những khối đá mà trong đó có hoặc không có phỉ thúy (còn trong truyện này thì trong đó có Minh Tâm Ngọc hay thứ gì đó mà trái đất không có)

“Đổ thạch?” Đôi mắt Diệp Thạch hiện lên sự hứng thú, nhanh chóng nhìn qua Mộ Thần.

Mộ Thần cười với Diệp Thạch: “Ngươi muốn thì chúng ta liền đi.” Cái thứ đổ thạch này cũng có chút giống trên địa cầu, đồng dạng là một đao lên trời một đao xuống đất, nhưng mà đổ thạch ở đây lại mở ra được nhiều kiểu nhiều loại đồ vật hơn. Mà quặng mỏ Thiên Âm Cổ cũng thập phần thần kỳ, bên trong nguyên thạch có thể chất chứa ngọc thạch, nguyên thạch, nguyên tinh, thậm chí có cả vũ khí, sách cổ nữa, có người còn từng tại trong khoáng thạch mở ra quả trứng yêu thú, thậm chí nhẫn không gian này nọ

của đám cổ tu*.

*cổ tu: tu luyện giả thời xưa.

“Nhưng mà Trần thúc nói, đánh bạc không tốt.” Diệp Thạch nói nhỏ.

Mộ Thần không để bụng: “Khôngsao đâu, ngươi thích làđược.”

Mỹ nữ quan sát Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng âm thầm vui vẻ, đây là hai tên nhóc ra đời chưa lâu! Nhìn bộ dáng liền biết là thái điểu, chỉ

là không biết tiền bạc của hai người thế nào.

“Cầm đichơi đi, khôngđượckhách khí,nếu màthua sạchthìcùng lắm ta bánthêmmấyviênđan dượclà được.” Mộ Thần đưa ba triệu nguyên thạch https://thuviensach.vn

vừa tới tay cho Diệp Thạch.

Mỹ nữ nhìn thấy Mộ Thần lấy ra thẻ vàng, trong mắt hiện lên vài đạo ánh sáng, thầm nghĩ, hai cái tên này chẳng những là thái điểu, lại là thái điểu nhà giàu! Tấm thẻ này hẳn là của Đan Phường phát ra, loại thẻ vàng này luôn chỉ chia cho võ vương, cũng không biết tên tiểu tử này lấy tới như

thế nào, hơn phân nửa là do đầu thai tốt, có một tổ tông hào phóng.

Mỹ nữ quan sát lại kỹ Diệp Thạch, đáy lòng âm thầm ghen tị, lấy ánh mắt của mỹ nữ tiếp đãi, nàng tất nhiên không khó nhìn ra hai người là tình lữ, mỹ nữ tiếp đãi nhìn Diệp Thạch, không khỏi âm thầm nói thầm, vị tiểu song nhi này cũng không biết là có phúc khí từ chỗ nào, cư nhiên tìm được một tình nhân hào phóng cỡ đó.

Diệp Thạch tiếp nhận thẻ nguyên thạch, cao hứng đi vào Đổ Thạch Phường.

Tâm tình mỹ nữ tiếp đãi bốn bề dậy sóng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Mộ Thần.

Mộ Thần bất đắc dĩ cười cười, hoàn toàn xem nhẹ mỹ nữ tiếp đãi, đôi mắt ôn hòa nhìn theo thân ảnh Diệp Thạch đang bận rộn đi vòng vòng trong Đổ Thạch Phường .

Mỹ nữ tiếp đãi thấy Mộ Thần không có ý đối với mình, cũng dây dưa vô dụng thêm.

Diệp Thạch bị Trang Du kích thích, dứt khoát chọn hơn mười khối nguyên thạch.

“Vịtiểu

canày,

nguyên

thạch

ngươi

chọn

tổng

cộng

mộttrămhaimươinghìn.” Mỹ nữ tiếp đãi tính giá rồi báo giá cho Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Sao lại mắcvậy?” Rõ ràng tiểu tử Trang Du kia chỉ tốn mười ngàn nguyên thạch!

“Bởi vìtiểu ca ngươichọnnguyên thạch đều khá lớn, hơn nữa cũng tương đối nhiều.” Mỹ nữ tiếp đãi trả lời.

Diệp Thạch nhíu mày, “Vậy tabỏ lạimấy khối.”

Mộ Thần cản Diệp Thạch lại, “Không cầnđâu, đều muahếtđi.”

“Nhưng rất mắc!” Diệp Thạch nói nhỏ.

Mộ Thần không để bụng: “Trời sinh tathì sẽcóchỗdùng,nói không chừngngươilại mở racái bảo vậtgì thì sao!”

Diệp Thạch luẩn quẩn một hồi mới đồng ý.

Mỹ nữ tiếp đãi nghe hai người nói chuyện, không khỏi thầm nghĩ, không biết đã có bao nhiêu người đổ thạch đến táng gia bại sản rồi, hai tên tiểu tử này muốn phát tài tới điên rồi sao, trong nhiều nguyên thạch như

vậy, có thể mở ra được một khối có liền không tồi rồi.

… …

“Hai vị, mời.” Mỹ nữ tiếp đãi dẫn hai người đi tới nơi cắt thạch.

“Hai vịtiểu canàylà tân thủsao?” Một lão giả râu bạc hỏi.

Diệp Thạch gật đầu trả lời: “Đúng vậy! Ta là tân thủ.”

Lão nhân râu bạc nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Vừa thấy nguyên thạch ngươi, chính là hạt tuyển, ngươi cư nhiên tuyển như vậy một khối, vạn nứt ra thạch, trên tảng đá kia có nhiều vết rạn như vậy, bên trong nhất định là cắt không ra cái gì.”

https://thuviensach.vn

“A!Vậy ta đi trả lại.” Diệp Thạch nhăn mày.

Mỹ nữ tiếp đãi thản nhiên cười nói: “Thực xin lỗitiểu ca,ở chỗ nàymột khi nguyên thạchđã được mua,thì sẽ không cho đổi hoặc trả.”

Sắc mặt Diệp Thạch nhăn nhó lại, thầm mắng một câu: “Gian thương!”

Mộ Thần thản nhiên cười: “Được rồi, đừng kích động, coi như là thử

vận mayđi.”

Diệp Thạch nhăn nhó nói thầm, đây là một trăm hai mươi ngàn đó.

“Tiểu ca, ngươi muốncắtkhốinàotrước?” Người cắt thạch hỏi Diệp Thạch.

“Từ nhỏ đến lớn, theo thứ tựmà cắt,cắtcẩn thận một chút, đừng phá hủythứ bên trong.” Diệp Thạch có chút khẩn trương nói.

Người cắt thạch thản nhiên cười nói: “Tiểu ca, ngươi yên tâmđi, tađãlàmmấy chuyệnnày mười mấy nămrồi, xuống tayrấtcó chừng mực.”

Người cắt thạch ngoài miệng nói nhiều như vậy, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ lộ ra vài phần khinh thường, đại khái là do mấy tảng đá mà Diệp Thạch chọn ra đều nhìn quá kém, đối phương hẳn là cảm thấy chúng nó vốn không có khả năng mở ra được cái gì.

Diệp Thạch siết chặt tay, khẩn trương nhìn.

Cắt thạch rất nhanh liền bắt đầu.

“Ai, cái gìcũngkhông có,đổ thua?”

“Vẫn cònrất trẻ, khôngcókinh nghiệm!”

https://thuviensach.vn

“Lạiđổ thua?Thứđổ thạch này quả nhiên khôngphải dành chongười thường.”

“Khôngra cái gì?Chậc chậc, nhiều nguyên thạch như vậy, tổn thấtlớn tồi.”

… …

Liên tiếp cắt hơn mười khối nguyên thạch, cái gì cũng không cắt ra được, Diệp Thạch sắp hỏng mất rồi.

Mộ Thần ôm Diệp Thạch an ủi: “Được rồi, được rồi,cho dù đổ thua thì cũng chỉ cómột trăm haimươingànthôi, cũng không cómất bao nhiêu.”

“Nhưng mà, nhưng mà…” Một trăm hai mươi ngàn có thể mua được bao nhiêu con gà quay a! Mình cả đời có lẽ cũng ăn không hết đi, nhớ năm đó giấc mộng của mình chính là mỗi ngày có gà quay ăn. Hơn nữa, Trang Du một lần đổ liền kiếm tiền, mà hắn một lần đổ liền thâm hụt tiền!

Mắt thấy nguyên thạch một khối lại khối bị mở ra, lại cái gì cũng không cắt ra được, biểu tình Diệp Thạch càng ngày càng khó coi.

Người cắt thạch đặt một khối nguyên thạch lên cắt, “Oanh!”

Một đạo linh quang rực rỡ từ lỗ hổng tản ra, “Có gì đó kìa!” Diệp Thạch kích động hô nhỏ một tiếng.

Đi mắt Mộ Thần sáng ngời, cư nhiên thật sự cắt ra được thứ gì đó!

“Tiếp tụccắt!Đừng cópháhư thứ bên trong!” Diệp Thạch kích động nói liên tục.

Tiếng nói của Diệp Thạch vừa dứt, khối nguyên thạch kia đã mở ra tầng tầng lớp da, lộ ra một cây búa thật lớn.

https://thuviensach.vn

“Ban đầuchuôi pháp khí này bị phong ấntrongnguyên thạch, hiện tại phong ấnđãbị phá, nó liền tự động hiện ra.” Một tu luyện giả bên cạnh kích động nói ra.

“Pháp khínàythoạt nhìnthậtlà bất phàm! Hẳn là có chút niên đại.”

“Tiểu ca, vận may thật tốtnha!”

“Tiểu ca,lầnnàyngươiphát tàirồi!”

Tu luyện giả nguyên bản đứng ở một bên xem náo nhiệt liền sôi nổi nói.

Mỹ nữ tiếp đãi che miệng, vẻ mặt không dám tin.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

168. Chương 168

Diệp Thạch kích động bắt lấy tay Mộ Thần, tay Mộ Thần bị Diệp Thạch nắm có chút đau.

“Có lời đúng không?Hồi tiền đúng không?” Đôi mắt Diệp Thạch sáng rực hỏi.

Mộ Thần cười trả lời: “Đúng vậy, đúng vậy! Đúng là lời, hồi tiền.”

Tuy rằng hơn mười khối nguyên thạch trước đó đều không ra được cái gì, nhưng khối cuối lại cắt ra một thanh pháp khí, như vậy không cần tính toán, chỉ nhìn vào linh quang mà cây búa này phát ra, cho dù so với pháp khí lục cấp thì cũng không kém hơn bao nhiêu!

“Thật tốt quá, chúng ta hồi tiền.” Diệp Thạch vui vẻ nói.

“Chẳng những hồi tiền, còn kiếm thêm rất nhiều, ta đã sớm nói qua mà, Thạch Đầu có ánh mắt rất tốt.” Mộ Thần cũng cười nói.

Diệp Thạch siết chặt tay, thầm nghĩ, chuyện Trang Du có thể làm được, hắn cũng có thể làm được.

Diệp Thạch đôi mắt lòe lòe sáng lên nhìn cây búa, vươn tay đi cầm.

“…” Tâm Diệp Thạch lộp bộp trầm xuống, quá nặng, hắn không cầm lên được!

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhăn mày nhìn Diệp Thạch, hắn có dự cảm không tốt lắm:

“Không sao chứ?”

Diệp Thạch lắc đầu trả lời: “Không sao.” Không di chuyển nó được, làm sao bây giờ? Không động được nó vậy là không mang đi được, mở

được một tuyệt thế kỳ trân mà lại không mang được, không thảm đến mức đó đi?

Mộ Thần vươn tay thử nhấc cây búa lên, cũng không động, Mộ Thần hơi nhíu mày, không ngờ cái thứ quỷ này nặng như thế.

“Hai vị tiểu ca, nếu hai ngươi không mang đi được, vậy không bằng bán cây búa cho Đổ Thạch Phường chúng ta đi, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt, năm triệu được không?” Một trung niên nam tử thân cẩm phục đi ra hỏi.

Diệp Thạch nhíu mày từ chối: “Không được.”

Năm triệu mà đã muốn mua thứ vũ khí hắn không nhấc lên được sao?

Nằm mơ đi! Hắn vẫn còn chưa gặp qua cây búa nào nặng như vậy đâu.

Tuy Diệp Thạch không có nhiều kiến thức, nhưng hắn cũng biết, cái thứ mà hắn vừa mở ra tuyệt đối không chỉ năm triệu.

Tài liệu luyện khí lục cấp trên đời này rất hiếm, lục cấp luyện khí sư

cũng như lông phượng sừng lân* vậy, võ hoàng muốn có một kiện binh khí tiện tay thì rất khó khăn. Pháp khí này của hắn cũng không biết cấp bao nhiêu, nhưng nó tuyệt đối có thể so sánh với lục cấp pháp khí, năm triệu đã muốn mua? Cảm thấy hắn ngốc lắm sao!

*lông phượng sừng lân: chỉ những thứ quý hiếm

Trung niên nam tử nhíu mày nhìn Diệp Thạch, nói lời thấm thía: “Tiểu ca, năm triệu đã không ít rồi, lòng người không đủ như rắn nuốt voi, làm https://thuviensach.vn

người phải hiểu nên một vừa hai phải, phải biết thoả mãn.”

Mộ Thần siết chặt tay nhìn trung niên nam tử, trong lòng hiện lên sát khí, đối phương đây là muốn ép mua ép bán?

Diệp Thạch nhíu mày, ngữ khí của đối phương rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại lộ ra một cỗ âm trầm, làm cho người khác rất không thoải mái.

“Năm triệu quá ít, còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu.” Diệp Thạch không vui nói thầm.

Uy áp trên người trung niên nam tử không một tiếng động tản ra.

Nhận thấy trung niên nam tử xuất ra uy áp, Diệp Thạch nhất thời nổi trận: “Ngươi muốn gì?Muốn ép chúng ta sao?”

Mộ Thần nhíu mày, đây là một võ vương. Thực lực mình không bằng người ta, đúng là phiền toái.

Trung niên nam tử cười cười, thu liễm khí tức trên người lại, chắp tay sau lưng lành lạnh nói: “Nếu hai vị không tính bán, vậy thì hai vị nên nhanh chóng mang cây búa đi đi.”

Mộ Thần rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói của trung niên nam tử không có ý tốt.

Mình đang trong Đổ Thạch Phường nên đối phương không thể xuống tay được, nhưng một khi ra khỏi Đổ Thạch Phường, đối phương tất nhiên sẽ không kiêng nể gì.

Mộ Thần chú ý tới, không chỉ lão bản Đổ Thạch Phường, xung quanh họ có không ít tầm mắt đều đang ngừng lại trên người bọn họ, trong mắt không ít người đều lộ ra vài phần tham lam.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thử thu cây búa vào nhẫn không gian, đáng tiếc là thất bại.

Người bên ngoài nhìn thấy hành động của Mộ Thần thì khe khẽ nói nhỏ.

“Đây là binh khí của cổ tu, rất nhiều binh khí của cổ tu không có cách nào thu vào nhẫn không gian, chỉ có thể mang tùy thân.”

Diệp Thạch dùng sức cả người di chuyển cây búa, không ngờ, cây búa thật sự bị di chuyển, chỉ là đáng tiếc, tuy Diệp Thạch đã dùng hết sức bú sữa mẹ, nhưng chỉ di chuyển nó được một chút.

Trung niên nam tử nhìn thấy động tác của Diệp Thạch, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Hai vị, các ngươi nên nhanh chóng mang đi đồ vật của các ngươi, nếu các ngươi nhất định phải để thứ này lại trong Đổ Thạch Phường, vậy ta chỉ có thể tạm thời thay các ngươi thu lại.” Trung niên nam tử lạnh lùng thúc giục.

Sắc mặt Diệp Thạch nhất thời từ xanh sang trắng.

“Tiểu Thạch Đầu, đã kêu ngươi bình thường ăn thêm chút cơm để tăng cường thêm chút khí lực mà ngươi không nghe, thấy chưa, giờ tới thời khắc mấu chốt thì khí lực lại không đủ dùng.” Thanh âm của Hùng Uy bỗng dưng truyền vào.

Diệp Thạch nhìn thấy Hùng Uy, thần kinh nhất thời rung lên. Thực lực không đủ, cho dù có được bảo bối thì cũng sẽ bị người khác chèn ép, thật sự là làm người ta phẫn nộ.

Diệp Thạch vui mừng nhìn Hùng Uy, Diệp Thạch lần đầu tiên cảm thấy, không ngờ thân ảnh Hùng Uy lại cao lớn như thế.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thấy Hùng Uy đã tới đây, cũng thở ra một hơi.

Khi Diệp Thạch vừa mờ ra cây búa, Mộ Thần liền bóp nát phù, đưa tin cho Hùng Uy. Rốt cục Hùng Uy cũng xuất hiện trong thời khắc mấu chốt.

Hùng Uy đi đến bên người Diệp Thạch, một tay nhấc cây búa lên.

Diệp Thạch thấy Hùng Uy có thể dễ dàng đem cây búa nhấc lên, trong mắt liền hiện lên sự sùng bái: “Tiền bối, ngươi thật lợi hại!”

“Đó là tất nhiên rồi, ngươi muốn đạt tới trình độ này như ta thì giờ còn hơi sớm.”

Thấy Diệp Thạch ở bên cạnh lộ ra biểu tình sùng bái, Hùng Uy âm thầm thở ra một hơi.

Hùng Uy thầm nghĩ, cũng may là mình không có coi thường mà lại dùng hết khí lực nâng cây búa lên, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương, cây búa quỷ này thật nặng! Nhưng mà, hắn cũng nhìn ra được, cây búa này đích thực bất phàm.

Người chung quanh vừa thấy Hùng Uy xuất hiện, họ lập tức thu liễm thần sắc trên mặt.

“Tiểu Thạch Đầu, vận khí ngươi thật tốt.” Cơ Phi Diễm cười nói với Diệp Thạch. Chuyện đổ thạch này, nàng cũng đã từng làm, nàng đã đánh cuộc tới ba triệu, mà cái gì cũng không ra, bất đắc dĩ Cơ Phi Diễm đành buông tha.

Diệp Thạch đắc ý cười, “Đúng vậy, ta cũng thấy vận khí ta rất tốt.”

“Ngài là Hùng Uy Hùng tiền bối?” Lão bản Đổ Thạch Phường cung kính hỏi Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

“Đúng thế.” Hùng Uy ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng bễ nghễ đối mặt với lão bản Đổ Thạch Phường, uy áp trên người tản ra, làm cho đám người trong Đổ Thạch Phường có chút thở không nổi.

“Kính ngưỡng đại danh của tiền bối đã lâu, tiền bối có thể tới đây, thật sự là là vẻ vang cho kẻ hèn này.” Lão bản cung kính nói.

Ánh mắt Diệp Thạch có chút quái dị nhìn Hùng Uy, lão bản kia đối mặt với bọn họ thì luôn vênh mặt hất hàm, nhưng khi nhìn thấy Hùng Uy thì lại như chuột thấy mèo, thì ra Hùng Uy có uy thế như thế. Diệp Thạch không khỏi âm thầm nghĩ.

Hùng Uy đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái.

Mỹ nữ tiếp tân nhìn nhìn Hùng Uy, lại nhìn nhìn Mộ Thần, trong lòng hiểu rõ vài phần.

Chuyện so đấu giữa đệ tử Minh Nguyệt học viện và Thánh Tinh học viện được truyền rất nhanh, mà Mộ Thần trổ hết tài năng trong tỷ thí, cũng trở thành đề tài của không ít người lúc trà dư tửu hậu.

Mộ Thần có thể nổi danh, một là bởi vì hắn tài hoa hơn người, hai là bởi vì hắn tài đại khí thô.

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bằng thực lực của bản thân và tiêu tiền như nước, Mộ Thần dĩ nhiên trở thành thần tượng của tu luyện giả trẻ

tuổi.

Nhân viên tiếp tân mỹ nữ đánh giá Mộ Thần, thầm nghĩ về đồn đãi Mộ

Thần có thể xài không tiếc tiền trên người vị hôn thê Diệp Thạch, quả nhiên là không giả!

“Tiền bối, hắnmuốn lấynămtriệumua cây búa này.” Diệp Thạch chỉ

vào lão bản Đổ Thạch Phường nói.

https://thuviensach.vn

Nếu như Hùng Uy không xuất hiện, lão bản Đổ Thạch Phường hơn phân nửa là sẽ ép mua ép bán.

Hùng Uy nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão bản hỏi: “Sao?

Ngươi khi dễ sư điệt ta?”

“Hiểu lầmmà thôi, hiểu lầmmà thôi!” Đổ Thạch Phường lão bản cúi đầu, xấu hổ nói.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng này của lão bản, bất giác có chút nở mày nở

mặt.

Hùng Uy tay cầm búa tạ, uy phong lẫm liệt mang Mộ Thần và Diệp Thạch ly khai Đổ Thạch Phường.

Mấy người vừa ly khai, những người xem náo nhiệt ở đây nhất thời ồn ào đàm luận.

“Thiếu niênmởraphápkhíkialà Diệp Thạchsao?Còn trẻ như vậymà đãlà võ linhrồi.”

“Đây là cái mệnh gìđây! Tư chất tốtthì thôi, vận khí còn tốtnữa chứ.”

“Bây giờmột đám tiểu hài tử đều tài đại khí thô, thật sự là ao ướcchếtngười!”

“Cái phápkhíkia cólinh khí nồng đậm như vậy, giá trịkhoảngbảy tám triệu đi?!”

“… …”

“Tiền bối, ngươi xemcoi câybúa kia có thể bánđượcbao nhiêu nguyên thạch?!” Diệp Thạch tiến đến hỏi Cơ Phi Diễm.

Cơ Phi Diễm vuốt cằm, suy nghĩ một chút, “Ít nhấtcũnglànăm triệu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lập tức tiến đến trước mặt Hùng Uy nói: “Tiền bối, năm triệu, bán cho ngươi đó.”

Diệp Thạch âm thầm cắn chặt răng, cây búa này đúng là rất tốt, nhưng lại rất nặng, cầm còn không được, lại càng không phải nói đến việc lấy nó đối địch, thứ này còn không thể thu vào nhẫn không gian nữa chứ.

“Bán cho ta?” Hùng Uy có chút kinh ngạc hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy! Dù sao năm triệu cũng mua không đượcHànBăngNgọcTủy, không bằngngươi mua cây búanàyđi, có cây búanày, ngươi có thể thử đi giết yêu thú lục cấpnha!Nói không chừngcó thể

kiếmđượcnguyên thạchmuaHànBăngNgọcTủy.”

Hùng Uy cau mày,HànBăngNgọcTủyvà cây búa trên tay, bên nào nặng bên nào nhẹ thì đúng là nói không rõ được, một thứ có thể tăng lên cấp bậc, một thứ có thể tăng lên chiến lực.

Cơ Phi Diễm xuy xuy nở nụ cười, “Tiểu Thạch Đầu, ngươi đây là muốn ép khô Hùng tiền bối ngươisao,ngươi đangbuộc hắn đi bán mạngđó.”

“Hắn không nguyện ý bán mạngthìbán mình cũng đượcmà!” Ánh mắt Diệp Thạch lóe lên, nói.

Hùng Uy tức giận nói: “Đủ đủ, bán mình đáng giá mấy đồng tiềnchứ.”

Cơ Phi Diễm có chút oán trách ôm tay Hùng Uy, nói: “AUy, ngươi ngại người ta ra giáquáthấp sao? Người ta cũng không có biện phápnha,trong túi không còn nhiều…Nhưng màngươi yên tâm, nếu ngươi gả cho ta, người ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiềnnuôingươi.”

Hùng Uy liếc mắt xem thường, nếu như hắn thật sự đáp ứng Cơ Phi Diễm, lúc đó mỗi ngày Cơ Phi Diễm sẽ sai khiến hắn, hắn mỗi ngày đều sẽ

bị buộc kiếm tiền bù lại.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy lấy ra thẻ nguyên thạch đưa cho Diệp Thạch, nói: “Năm triệutrong đây.”

Mộ Thần tiếp nhận thẻ nguyên thạch, sau đó chuyển một triệu tới thẻ

Diệp Thạch, “Sư phụ,tathu ngươi trước một triệu, về phần bốn triệu còn lại, ngươicó thể thiếu,sau này trả.”

Hùng Uy liếc mắt xem thường, nghĩ thầm tên đồ đệ nhà mình thật ngu xuẩn, không phải nên nói là “ta thu ngươi một triệu, bốn triệu còn lại thì miễn” sao?

Diệp Thạch nhìn động tác của Mộ Thần, không có ngăn trở, chỉ

nghiêm túc nói: “Tiền bối, ngươinênnhớlà cònthiếu chúng ta bốn triệuđó!Ngươi phải nhanhtrả đó nha!”

Hùng Uy: “…”

“Sao?Ngươi sợ ta quỵt nợhả?” Hùng Uy tức giận trừng Diệp Thạch, hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy!”

Hùng Uy bị câu “Đúng vậy!” của Diệp Thạch làm tức giận sôi lên.

“Ta là võ hoàngđó! Tacó thể quỵtngươiđượcsao?” Hùng Uy nghiến răng nói.

Diệp Thạch cắn môi, do dự nói: “Cái này...cũngcó thểlắm.”

Hùng Uy: “…”

Hùng Uy nổi giận đùng đùng đi về phía trước, Cơ Phi Diễm mở mắt nhìn, nhịn không được mà hỏi: “AUy, ngươi vội vội vàng vàng như vậy là muốn điđâu?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nói với theo: “Tiền bối, ngươinêncẩn thận một chút,coi chừngbị yêu thú làm thịtđó.”

Hùng Uy tức giận quay lại trừng Diệp Thạch, “Ta nếu như bị yêu thú làm thịt, liền không cònngười trảnguyên thạchcho ngươi, phải không?”

Diệp Thạch chỉ dám thầm nói đúng.

Mộ Thần cười cười, nói: “Sư phụ, Thạch Đầu thật sựrấtlo lắng an nguycho ngài.”

Hùng Uy tức giận hừ lạnh một tiếng, Diệp Thạch có chỗ nào là lo lắng an nguy của hắn, hắn chỉ lo lắng về nguyên thạch mà thôi!

… …

Chuyện Diệp Thạch mở ra pháp khí có giá trên trời được nhanh chóng lan truyền, mà chuyện Trang Du mở được Minh Tâm Ngọc thì rất nhanh liền bị quên lãng.

Diệp Thạch nhất thời thành nhân vật phong vân, một đám dân cờ bạc lại rục rịch dưới sự kích thích của Diệp Thạch.

Còn người theo bản năng lưu ý về tin tức của Mộ Thần và Diệp Thạch

– Trang Du, hắn tất nhiên cũng nhận được tin tức đó. Trong nháy mắt Trang Du nghe được tin tức, trong lòng hắn vô pháp ngăn chặn một cỗ hận ý đối với Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

169. Chương 169

Sau khi Hùng Uy chiếm được pháp khí, hắn tập luyện một chút, sau đó liền không chờ đợi được mà đi trước vào rừng rậm yêu thú, săn giết yêu thú vương cấp.

Hùng Uy là cường giả hoàng cấp, đối phó những yêu thú đồng cấp thì có chút giống trứng chọi đá, nhưng đối phó với yêu thú vương cấp thì dễ

dàng.

Hùng Uy liên tiếp giết năm con, khiến cho đám yêu thú vương cấp trong rừng rậm cảm thấy rất bất an.

Hùng Uy trước kia cũng hiếu chiến, sau khi trúng độc thì mới yên tĩnh lại, bây giờ có được một thanh pháp khí tiện tay, hắn tất nhiên là không kịp đợi để thử uy lực rồi.

Diệp Thạch và Mộ Thần đi theo phía sau Hùng Uy, tìm kiếm yêu thú cấp bậc võ linh để luyện tập.

Không biết có phải là bởi vì hấp thu quá nhiều tinh hoa của máu yêu thú hay không, hay là nhờ linh mắt trời sinh, cảm giác của Diệp Thạch thập phần sắc bén, hắn có thể dễ dàng biết được nhược điểm của yêu thú ở đâu.

Mộ Thần tuy rằng không có bản lĩnh như linh mắt của Diệp Thạch, nhưng hắn xem qua là nhớ, vả lại cũng đọc nhiều sách vở, đối với mỗi loại https://thuviensach.vn

yêu thú, hắn đều thuộc lòng. Diệp Thạch là nhờ nhãn lực, còn Mộ Thần là nhờ ký ức.

Hùng Uy giết tới hứng khởi, Mộ Thần và Diệp Thạch cũng là người rất ngoan độc, hai người liên thủ, không qua mấy ngày liền săn giết được hơn năm con yêu thú cấp võ linh.

Thực lực của Mộ Thần và Diệp Thạch tiến triển quá nhanh, thế cho nên không đủ ngưng thực, liên tục tác chiến cường độ cao với yêu thú, loại tình huống này đã cải thiện lớn.

“Cảm giác thế nào?”Qua một hồi đại chiến, Cơ Phi Diễm cười nhạt hỏi Hùng Uy.

“Rất tốt.” Hùng Uy vui vẻ nói.

Cơ Phi Diễm cười nhạo nói: “Ở trước mặt tathìkhông cần cậy mạnhđâu, pháp khí này rất nặng đúng không? Cầm theo nó phải cố hết sức đúng không?”

Hùng Uy lảng đi, “Nào có!”

“Không có sao? Có bản lĩnhthìngươiđừngđổ mồ hôi! Cũng đừngđặtcây búa xuống đất!” Cơ Phi Diễm cười nhạo.

Hùng Uy có chút bất mãn trừng mắt nhìn Cơ Phi Diễm, Tuy Diệp Thạch mở ra được pháp khí có uy lực rất lớn, nhưng nó cũng rất nặng, lại không thể thu vào nhẫn không gian nữa chứ.

Mỗi lần Diệp Thạch thấy Hùng Uy cầm búa múa may, trong mắt đều toát ra sự hâm mộ và sùng bái, nhưng chỉ có Hùng Uy tự mình biết, để có thể “tiêu sái” cầm búa múa may, hắn đã hao phí cỡ nào khí lực.

“Mộ ThầnvàDiệp Thạch đâurồi?” Hùng Uy hỏi.

https://thuviensach.vn

“Đi săn rồi.” Cơ Phi Diễm nói. Hai đứa đó, đều không yên tĩnh được, rất hiếu chiến.

“Hainhóc kiagần đây giếtđượckhông ít yêu thúnhỉ!” Hùng Uy nói thầm.

Cơ Phi Diễm gật đầu. Nếu như Mộ Thần và Diệp Thạch có thể thuận lợi trưởng thành, họ tuyệt đối sẽ đều là những nhân vật ngoan độc.

… …

Diệp Thạch đứng trên một ngọn núi quan sát một đàn sói một sừng lớn trong sơn cốc, như có điều suy nghĩ.

“Đànsói nàyluôn hành độngchung.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng vậy,trong bầy sói cónăm contứ cấp, chúng tachỉ cóhai người, đốiđầu thìquá nguy hiểm.”

Diệp Thạch dẩu môi, nhìn Mộ Thần hỏi: “Chúng taphảibuông tha sao?”

Mộ Thần híp mắt, nói: “Tứ cấp yêu thúlạc đàncũng không phảidễtìm,cùngvớiviệctốnthời giantìm mục tiêukhác,vậykhông bằng nghĩ

biện phápdiệt hếtmộtđám sóimột sừngnày.”

Diệp Thạch sửng sốt một chút, “Có nhờHùng tiền bối hỗ trợkhông?”

Mộ Thần lắc đầu, “Không cần đâu, sư phụ đang chuẩn bị đi đối phó yêu thú hoàng cấpmà, mấycontứ cấp yêuthú nhỏ bé này hắn không để vào mắt đâu, tự chúng ta nghĩ biện pháp là được.”

“Chúng ta bố trí thêm một chút trận pháp, vây khốn đám yêu thú này, sau đó từ từ động thủ.” Diệp Thạch đề nghị.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Mộ Thần, ngươi có cảm thấy là dạo này Hùng tiền bối gầy đi rất nhiều không?” Diệp Thạch chớp mắt hỏi.

Mộ Thần cười cười, Diệp Thạch mở ra được cây búa, uy lực đúng là không tồi, nhưng trọng lượng tựa hồ cũng không phải nặng bình thường.

Hùng Uy tại trước mặt Diệp Thạch sử dụng cây búa tới uy vũ sinh phong, nhưng Mộ Thần nhìn thấy có vài phần ý tứ phùng má giả làm người mập. Cả ngày khiêng một cây búa có trọng lượng đè chết người đi nơi nơi, gầy hơn cũng là bình thường.

“Đại khái là Cơ tiền bốicó cách giáo dục.” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch đôi mắt sáng ngời, “Cơ tiền bốithậtlợi hại.”

Mộ Thần cười cười, “Đithôi, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đànsóimột sừng điđã, giết chếtxongđànsói này, phỏng chừng có thể bán được mộttriệu.”

Diệp Thạch bĩu môi, nói: “Kiếm nguyên thạchđúng làkhông dễ dàng!”

Mộ Thần gật đầu đồng ý.

Diệp Thạch và Mộ Thần đều tinh thông trận pháp, hai người bố trí xuống đại lượng vây trận, sát trận, mê hồn trận… trong lãnh địa sói một sừng.

Đám sói một sừng rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, một đám sói bị vây lại, điên cuồng đâm trái đâm phải vào các loại trận pháp.

Hai người Mộ Thần và Diệp Thạch áp dụng biện pháp tiêu diệt từng bộ phận đối với con sói đầu lĩnh, có ảnh hưởng của mê hồn trận, đàn sói bắt https://thuviensach.vn

đầu chóng mặt hoa mắt ù tai, rất khó thống nhất lại được, cho dù nghe thấy tiếng kêu của sói đầu đàn thì cũng không đuổi tới cứu viện được.

Lúc Hùng Uy và Cơ Phi Diễm đến, đàn yêu thú sói một sừng trong cốc đều bị hai người giết sạch sẽ.

Cơ Phi Diễm nhìn một đám thi thể yêu thú, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

Hùng Uy nhìn Mộ Thần, trong mắt hiện lên sự chần chờ, Mộ Thần và Diệp Thạch giết tứ cấp yêu thú, tất nhiên sẽ không bị Hùng Uy để vào mắt.

Nhưng, lúc thực lực của hắn bằng Mộ Thần bây giờ, gặp được một đàn sói một sừng thì hắn chỉ có thể chạy trốn, làm sao có thể giống Mộ Thần và Diệp Thạch, không ngờ lại giết sạch đàn sói.

Diệt được một đàn sói một sừng để cho Diệp Thạch và Mộ Thần nếm được ngon ngọt, hai người như đã tìm đúng cách, bắt đầu xuống tay với rất nhiều tộc đàn yêu thú trong rừng rậm, một đoạn thời gian qua thu hoạch rất xa xỉ.

Mộ Thần, Diệp Thạch cứ thế sống trong rừng rậm yêu hơn một tháng.

Trong một tháng tại rừng rậm yêu thú, hai người trên cơ bản là bắt giết yêu thú, Mộ Thần ngẫu nhiên sẽ lợi dụng thời gian nhàn rỗi mà luyện chế

phù chú, đan dược. Còn Diệp Thạch khi có thời gian nhàn rỗi thì dùng hết trên luyện thể.

Mộ Thần cảm thấy tu luyện Bách Quyết Luyện Thể rất thống khổ, nhưng Diệp Thạch lại rất hưởng thụ, do đã tu luyện từ ngân bích lên ngọc bích, thực lực của Diệp Thạch cũng bay lên một tinh.

Hơn một tháng, cấp bậc Mộ Thần cũng không có tăng, nhưng nguyên lực lại hùng hậu hơn trước rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Hơn một tháng sau, mấy người bất đắc dĩ mà ly khai rừng rậm yêu thú.

Hùng Uy bốn phía giết chết yêu thú vương cấp, rốt cục cũng đạp trúng địa lôi, không cẩn thận làm thịt đứa con nối dòng của yêu thú hoàng cấp, bị

con yêu thú hoàng cấp kia đuổi theo.

… …

Biệt viện trong Thiên Tâm thành.

“Gần đâykhông nghethấytin tứcvề bọnMộ Thần.” Trang Du nhăn mày nói.

Sau khi Diệp Thạch mở ra pháp khí thì liền mai danh ẩn tích, làm cho Trang Du thở ra một hơi, đồng thời lại mơ hồ có chút bất an.

Mỗi lần gặp lại sau khi cách một đoạn thời gian, tiến độ tu luyện của Diệp Thạch đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần Trang Du đã cho rằng mình vượt qua Diệp Thạch được rồi, hắn đều sẽ thất vọng mà phát hiện, Diệp Thạch lại vẫn dẫn trước mình.

“Hình như bọn họđãđi theo Hùng Uytớirừng rậm yêu thúgiếtyêu thúrồi.” Lục Nghiêu nhíu mày nói.

“Rừng rậmyêu thú? Ta nghe nói, rừng rậm yêu thú rất nguy hiểm, tu luyện giả cấp võ linhmàđi chỗ đóthì đềucửu tử nhất sinh.” Trang Du nói thầm.

Lục Nghiêu gật đầu, “Không sai,nhưng mà, Mộ ThầnvàDiệp Thạch làđitheo Hùng Uy, trình độ an toàn tấtnhiêncũngcaohơn.”

Bất quá, trời cũng có lúc gió mưa thất thường, người có lúc họa phúc sớm chiều, cái loại địa phương như rừng rậm yêu thú này, cao thủ hoàng https://thuviensach.vn

cấp cũng không có thể nói là tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, nếu như đám người bọn hắn đều chết trong rừng rậm yêu thú thì tốt rồi.

Ý tưởng của Trang Du và Lục Nghiêu không mưu mà hợp.

“Lục Nghiêu thiếu gia, Hùng Uyđãmang theo Mộ ThầnvàDiệp Thạch trở lại.”

Biết Lục Nghiêu rất chú ý tới đám người Hùng Uy, gã tùy tùng vừa có được tin tức của Hùng Uy, hắn liền nhanh chóng đi tới bẩm báo.

Lời gã tùy tùng nói, không lưu tình mà đánh nát ảo tưởng của Lục Nghiêu và Trang Du.

… …

Rừng rậm yêu thú không còn yên ổn, đám người Mộ Thần đành phải tạm thời lui về Thiên Tâm thành.

Một tháng Hùng Uy trong rừng rậm yêu thú săn giết được hai mươi tám con yêu thú vương cấp, Hùng Uy bán đi tất cả tài liệu yêu thú ra, tổng cộng thu vào mười bốn triệu.

Mộ Thần và Diệp Thạch cũng bán ra tài liệu yêu thú, thu vào được tám triệu.

Hùng Uy thu hoạch được mười bốn triệu, làm cho Diệp Thạch rất hâm mộ.

“Mộ Thần, Hùngtiền bốithu được tớimười bốn triệulận đó.” Diệp Thạch siết chặt tay nói.

Mộ Thần gật đầu, “Ừm.”

https://thuviensach.vn

Cái gì kỳ ngộ so ra cũng kém quan trọng hơn thực lực, Hùng Uy là cao thủ hoàng cấp, chỉ cần hắn muốn, nguyên thạch có thể kiếm lớn.

Đương nhiên, làm chuyện gì thì cũng có phiêu lưu, tỷ như, Hùng Uy lần này giết nhiều yêu thú vương cấp như vậy, chọc một con yêu thú hoàng cấp, nếu không phải Hùng Uy chạy nhanh, nói không chừng hắn đã mất mạng.

“Này,trong ThiênTâmthành còn khách điếm nhà ai có phòng trống không?” Hùng Uy hỏi chưởng quầy cửa hàng thu mua tài liệu yêu thú của hắn.

“Hùng Uy tiền bối, ngài khôngcóchỗ ở sao?” Chưởng quầy chần chờ

hỏi.

“Ta khôngcóchỗ ởthìrất kỳlạsao?” Hùng Uy cau mày không vui.

“HùngUytiền bối, Thiên Tâm thànhluôncung cấp chỗ ởchomỗivịvõ hoàng, cường giả võ hoàng có thể miễn phí vào ởTêHoàngCưtrongThiên Tâm thành, theo lý mà nói,lúcmỗi cao thủ hoàng cấp tới, bênTêHoàngCư

kia đều sẽ phái ngườitới mời.” Chưởng quầy cung kính nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, “Là võ hoàng thật tốt, còn có phòng ở miễn phí!” Hắn cũng muốn trở thành võ hoàng.

“Vìsaokhông có ngườitới nóicho ta biết?” Hùng Uy âm trầm hỏi. Cơ

Phi Diễm kia khẳng định đã sớm biết, nhưng mà nàng lại không nhắc nhở

hắn, còn trăm phương ngàn kế giấu diếm hắn.

“Khôngphải làmỗivịvõ hoàng đềutớiTêHoàngCưở,nhữngngười cóchỗ

ởtốthơnthìđều khôngở đó, Hùng tiền bối,ngài thấy nơi ở củaCơ tiền bối không tốtà?” Không phải là bị Cơ tiền bối đuổi ra ngoài đi? Hẳn là không đến mức đó đâu…

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch quay qua nhìn Hùng Uy, hỏi: “Hùng tiền bối, ngươivàCơ

tiền bốicómâu thuẫn sao?”

Hùng Uy nhăn mày, mâu thuẫn thì không có, nhưng mà những nữ

nhân trong Cơ gia kia mỗi người đều bưu hãn y chang Cơ Phi Diễm, hắn ứng phó một Cơ Phi Diễm đã quá mệt rồi, giờ phải đối mặt với một đống Cơ Phi Diễm, đây là muốn mạng già của hắn sao? Hắn thật vất vả mới thăng cấp võ hoàng, hắn không muốn chết dưới sự quấy rầy của một đám nữ nhân kia đâu.

“Hùng tiền bối, ngươi làm mình làm mẩyvớiCơ tiền bối sao?” Diệp Thạch hỏi.

Hùng Uy nhíu mày: “Không có!”

Nha đầu Cơ Phi Diễm chết tiệt kia gần đây càng ngày càng giữ chặt hắn nói nàng đã cứu mạng hắn, mỗi ngày đều xả với hắn cái gì mà ân cứu mạng rồi lấy thân báo đáp. Nói đùa gì đấy! Rõ ràng là hắn trong rừng rậm yêu thú nhiều lần cứu mạng Cơ Phi Diễm, muốn hứa thì cũng phải là nha đầu Cơ Phi Diễm chết tiệt kia hứa chứ!

“Hùng tiền bối, Cơ tiền bốiđãcứu mạng ngươiđó!” Khuôn mặt Diệp Thạch nghiêm túc lại, nói.

Hùng Uy tức giận nói: “Nàngcứumạngtakhi nào?Ngươi đừngcó mànghe nàng nói hưu nói vượn.” Tên Diệp Thạch này nghe là gió mà tưởng là mưa, Cơ Phi Diễm nói cái gì thì tin cái đấy.

“Nhưng màtiền bốià, Cơ tiền bối vốn cũng có ơn cứu mạng ngươimà!

Ngươinghĩ lại đi,năm đó nếu ngươi không bị Cơ tiền bối đuổi giết, đuổi giếttới lui lạixuấtramột thân bản lĩnh chạy thoát thân xuất thần nhập hóa,vậyngươi lần nàylàm sao có thểthoải máithoát khỏitừtrong tay conyêu thú hoàng cấpkia! Đó là một conyêu thú hoàng cấpđó!” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy đen mặt, gắt gao trừng Diệp Thạch.

Tên Diệp Thạch ngu ngốc này, ân cứu mạng có thể tính như vậy sao?

Còn có, tên này rốt cục có hiểu câu ‘việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài’ không?!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

170. Chương 170

Diệp Thạch cầm danh sách bán đấu giá nhìn, danh sách mà Thiên Tâm thành phát ra chỉ là bản thô sơ giản lược để tuyên truyền, trên tờ đơn tuyên truyền chỉ có ít ỏi vài tên vật phẩm.

Nhưng hiện tại, phần danh sách này lại thập phần cụ thể, Diệp Thạch nhìn nhìn, đôi mắt đột nhiên rụt lại.

Mộ Thần nhìn thấy biểu tình của Diệp Thạch thì hỏi han: “Sao vậy?”

“Trên tờ danh sáchcóbán đấu giá một phần bản đồ vềThươngCấm.”

Diệp Thạch đáp.

Mộ Thần nhìn thoáng qua danh sách trên tay Diệp Thạch, lông mày nhíu lại. Thương Cấm là một cấm địa nổi tiếng, là nơi có nhiều thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, nhưng đồng dạng cũng có những nguy cơ không rõ, từ xưa đến nay, có rất nhiều tu luyện giả đi vào đó mà ra không được.

Người bán đấu giá phần lộ tuyến này là một vị cao thủ hoàng cấp sau khi tiến vào thì vẽ, nếu dựa theo đường đi của người này thì sẽ an toàn hơn rất nhiều, đương nhiên, loại an toàn này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nói không chừng trên đoạn đường này vừa có một con yêu thú nguy hiểm chạy tới, tới lúc đó chết như thế nào cũng không biết.

“Trần thúccónói,rất có thể năm đó ông ngoạita mất tíchlàdođitớiThươngCấm.” Diệp Thạch nói thầm.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần hít nhẹ một hơi rồi nói: “Thực lực bây giờcủa chúng ta còn rất thấp,đợimột chút đi, về sau tìm cơ hộirồi chúng tatới ThươngCấmtìm hiểu.”

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, “Ừm.”

Khoảng cách tới hội đấu giá còn năm ngày, hai người hưng trí đi dạo một vòng trong thành.

“ỞThiên Tâm thành cũng có trận pháp sư công hộinày! Không bằng chúng tađichứng nhậntrận pháp sư đi.” Diệp Thạch ra đề nghị.

Mộ Thần gật đầu, “Được.”

Diệp Thạch và Mộ Thần dựa vào các loại trận pháp giải quyết không ít đàn yêu thú lúc dã ngoại, trong thời gian dài không ngừng sử dụng các loại trận pháp, khiến cho trận pháp thuật của hai người đột nhiên tăng mạnh.

Diệp Thạch và Mộ Thần vừa mới bước vào trận pháp công hội, hai người lập tức đã bị hấp dẫn bởi giải thưởng giá trên trời được treo trong trận pháp công hội.

“Giải thưởngmườitriệu?Giàu ghê!” Diệp Thạch nói thầm, nhìn giải thưởng treo trên tường.

Mộ Thần cũng gật đầu cảm thán, “Đúng là giàu thật.”

Phải biết là, bọn họ ở trong rừng rậm yêu thú liều sống liều chết hơn một tháng, phải vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần cũng chỉ thu vào được mấy triệu, mà ở nơi này chỉ cần đáp một ít vấn đề.

“Trận pháp này thoạt nhìn rất đơn giản.Ngũ hành*thiếuHỏa,ra taytừHỏa…” Đôi mắt Diệp Thạch hiện lên một ít thanh quang, dừng một https://thuviensach.vn

chút lại nghiêng đầu nói thầm: “Vìsaotalại cócảm giácra taytừHỏa sẽ rất nguy hiểmnhỉ?”

*Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ

Mộ Thần thử lật những đáp án được viết ở mặt sau ra nhìn, phát hiện có không ít trận pháp sư đều viết là ra tay từ Hỏa.

Nếu như thật sự là ra tay từ Hỏa, vậy đối phương không có lý nào lại dùng nhiều tiền như vậy để treo giải thưởng!

Mộ Thần vuốt cằm quan sát trận pháp trên tường, chần chờ nói: “Ta cảm thấy đâylà một trậnphápbổ khuyết.” Ngũ hành thiếu Hỏa, nhưng tứ

hành còn lại lại có thể sinh ra Hỏa một khi bị phá hư cân bằng.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng ngời, nói ra: “Ta biếtrồi, đâylà một bẫy rập, nếu thật sựra tay từHỏa,hành Hỏangay lập tứcsẽ toát ralửa, đốtcháyngười công kích trận phápthành tro!”

Mộ Thần gật đầu, “Có khả năng này.”

“Vậy phảiphá trận như thế nào?” Diệp Thạch nhíu mày.

Mộ Thần vuốt cằm như có điều suy nghĩ.

“Ta cảm thấynếucó bốn tu luyệngiả tu luyệnbốn loại công pháp kim mộc thủy thổvàđồng thời công kíchtứhành, có lẽ có thể phá trận.” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần nhìn trận pháp, “Như vậythìcó lẽlàcó cơ hội.”

“Ngươi cũng nghĩ như vậysao,vậyta điviết câu trảlời?” Diệp Thạch hưng trí bừng bừng nói. Năm đó Mộ Thần đi tới cấp thấp công hội luyện dược sư giải đề, kiếm lớn một khoản, chuyện đó vẫn luôn được Diệp Thạch hâm mộ không ngừng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần mỉm cười gật đầu.

Được Mộ Thần đáp ứng, Diệp Thạch cao hứng cười, đi tới giải đề.

Mộ Thần nhìn theo bóng dáng Diệp Thạch, lông mày hơi nhăn lại, không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Mộ Thần nhìn quanh bốn phía, không thấy người nào khả nghi mới thoáng yên tâm.

… …

“Hai vịcầnhỗ trợgìsao?” Một nữ nhân diện mạo tịnh lệ đi tới hỏi hai người.

Diệp Thạch gật đầu, “Chúng ta tới khảo hạch.”

Nữ tử cười cười, nói: “Hai vị muốn khảo hạch nhị cấp trận pháp sư

sao?”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, hắn thoạt nhìn chỉ như vậy sao? Chỉ

là nhị cấp trận pháp sư?

Diệp Thạch lấy huy chương tam cấp trận pháp sư trong nhẫn không gian ra, đắc ý nói: “Chúng ta tới khảo hạch ngũ cấp trận pháp sư.”

Vẻ tươi cười của nữ tử cứng ngắc lại một chút, trận pháp sư thăng cấp rất khó, nếu như không có trận pháp sư xuất sắc giáo dục, trận pháp sư tuổi trẻ sẽ rất khó hiểu được. Nhưng người thanh niên này lại là tam cấp trận pháp sư! Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trong trận pháp sư công hội bọn họ, ngay cả vị cháu gái thiên tư tuyệt hảo của hội trưởng cũng mới chỉ là tam cấp trận pháp sư mà thôi.

“Ngài là tam cấp trận pháp sư, hiện nayngàichỉ có thể khảo hạch tứ

cấp trận pháp sư.” Nữ tử nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta biết, khảo hạch tứ cấptrước,khảo hạchxongmớikhảo hạchlênngũ cấp.”

Nữ tử tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thạch, tứ cấp trận pháp sư đã có thể làm một chức vị phó hội trưởng trong trận pháp sư công hội, có thể làm được tới cấp bậc phó hội trưởng thì hơn phân nửa đều là lão nhân, mà người này lại còn trẻ tuổi như vậy.

“Xin chờ một chút, ta lập tứcsẽchuẩn bị khảo hạchchongài.” Nữ tử đầy cung kính nói.

“Còn có ta…” Mộ Thần tùy tay vứt huy chương tam cấp trận pháp sư

cho nữ tử.

Nữ tử nhìn thấy lại có một cái huy chương tam cấp trận pháp sư, đôi mắt thiếu chút nữa lòi ra.

Sắc mặt Nữ tử biến đổi, rất nhanh liền chạy đi.

Mộ Thần nhìn bóng dáng nữ tử đi xa, đôi mắt hơi nheo lại, không biết tại sao, cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm này lại tới nữa.

“Hội trưởng, có hai tam cấp trận pháp sư tuổi trẻtớiđây chứng thực tứ

cấp trận pháp sư, bọn họ còn muốn chứng thực ngũ cấp trận pháp sư.” Nữ

tử vội vã tìm hội trưởng Bùi Thành báo cáo.

“Ta biết, ước chừng nămthángtrước Mộ Thầnđãlà tứ cấp trận pháp sư, lấy tài hoa nghịch thiênkia của hắn, hiện tại cũng có khả năngđã làngũ cấp trận pháp sư.” Bùi Thành thản nhiên nói.

Nữ tử nghe thấy lời Bùi Thành nói, nhất thời sửng sốt, nàng lúc trước tưởng rằng Diệp Thạch nói khảo hạch xong tứ cấp trận pháp sư lại khảo hạch tiếp ngũ cấp trận pháp sư là nói giỡn, không nghĩ tới…

https://thuviensach.vn

Lâu Thanh cười cười, “Đã sớm nghe nóitân sinh Mộ ThầncủaThánh Tinh học việnrấtyêunghiệt, quả thế.”

“Hình như vừa rồi hai người bọn họđãtrả lời vấn đề của ngươi?” Bùi Thành hỏi.

Lâu Thanh gật đầu, “Đúng vậy.” Vừa rồi lúc Mộ Thần và Diệp Thạch nói chuyện, hắn nghe không thiếu một chữ nào.

Cái trận pháp kia nhìn thì đơn giản, trên thực tế lại rất nguy hiểm, lúc trước bọn họ công kích Hỏa, bỗng nhiên lại có một con hỏa xà nhảy ra nuốt mất một vị đạo hữu của hắn, đó là một cao thủ võ hoàng đấy! Chỉ trong phút chốc người đó liền chết, ngay cả tro cũng không để lại.

“Lâu huynh, đến tột cùngthìtrận pháp nàycóchuyện gì, đáng giáđểngươi treo giải thưởng mộttrămtriệusao?” Bùi Thành khó hiểu nhìn Lâu Thanh.

Lâu Thanh cười nói: “Chỉ là gần đây đột nhiên có chút hứng thú đối với trận pháp.”

Trong mắt Bùi Thành hiện lên dị sắc, Lâu Thanh và vài vị võ hoàng mấy tháng này luôn thần thần bí bí, tựa hồ đang mưu đồ cái gì đó. Mà hình như đi một chuyến tới Thương Cấm xong, cuối cùng trở về lại thiếu một người, còn trận pháp sư công hội bọn họ, lại nhiều ra một giải thưởng.

“Lâu tiền bốiđúnglàLâu tiền bối,chỉ làcảm thấy hứng thú với trận pháp thuật,liềntùy taytreogiải thưởng một trăm triệu.” Bùi Thành híp mắt, hắn luôn cảm thấy Lâu Thanh tốn lớn khí lực để treo giải thưởng không chỉ do hứng thú nhât thời.

Lâu Thanh cười cười, không có nhiều lời.

https://thuviensach.vn

Bọn họ từ trong Thương Cấm phát hiện một cái di mộ, mà chủ nhân của di mộ tựa hồ tinh thông về trận pháp, trong di mộ bày ra rất nhiều trận pháp cấm chế.

Bọn họ mới vừa tính toán phá trận, thì một đạo hữu lại bị chết, họ

không thể không tìm kiếm trận pháp sư tinh thông trận pháp để tương trợ.

Mộ Thần và Diệp Thạch thuận lợi hoàn thành xong khảo hạch tứ cấp trận pháp sư, lại tiến hành tiếp khảo hạch ngũ cấp trận pháp sư.

Lâu Thanh nhìn theo Mộ Thần và Diệp Thạch, nheo mắt như có điều suy nghĩ.

“Trận pháp thuậtcủaMộ Thầnđúng làlợi hại, Diệp Thạch cũng khôngkém!” Lâu Thanh nói thầm.

Bùi Thành chắp tay sau lưng, nói với giọng đương nhiên: “Diệp Thạch có đượcLinhVănNhãn,đó làloại linh mắt thích hợp học tập trận pháp nhất, nếu khôngxuất hiệntên quái thai nhưMộ Thần, Diệp Thạch mớiđúng làđệ

nhất thiên tàivềtrận pháp!”

Lâu Thanh có chút kinh ngạc nhìn Bùi Thành, “LinhVănNhãn thần kỳ

như thếsao?”

Bùi Thành gật gật đầu, nói “Tấtnhiênrồi.”

“Ông nội...” Sắc mặt Bùi Nhã ngưng trọng bước nhanh tới bên người Bùi Thành.

Bùi Thành ôn hòa hỏi Bùi Nhã: “Sao cháu đi ra đây?”

Bùi Nhã có chút không vui hỏi: “Cháunghe nói có haitêntiểu quỷtới đâychứng thực tứ cấp trận pháp sư, bọn họcóthành côngkhông?”

https://thuviensach.vn

Bùi Thành cười khổ nói: “Thành công.Lúc nàyhai người kia đang tiến hành chứng thực ngũ cấp trận pháp sư.”

“Cái gì?Sao có thể?” Bùi Nhã trợn mắt không dám tin, cắn môi, không cam lòng hỏi: “Hai người kialà ai vậy ạ?”

Bùi Thành nhẹ hít một hơi, “Là Mộ ThầnvàDiệp Thạchcủa ThánhTinh.” Đứa cháu gái này của mình vẫn luôn tâm cao khí ngạo bởi vì người cùng thế hệ đều bị nàng bỏ xa, đáng tiếc là, một đời này có một Mộ

Thần, lại còn có thêm một Diệp Thạch.

Bùi Nhã híp mắt, sắc mặt hơi đổi, “Nguyên lai là hai người kia, hiện tại bọn họ đang tiến hành chứng thực ngũ cấp trận pháp sư?”

“Đúng vậy.Phỏng chừngtớibuổi chiềulà có thể ra.” Bùi Thành nói.

“Bùi Nhãđúng làcàng lớn càng xinh đẹp.” Lâu Thanh bên người Bùi Thành chợt mở miệng.

Bùi Nhã hồi thần, cười đáp lời: “Lâu thúc thúc quá khen.Lâu thúc thúc, ông nộiconnói,thúccótreomộtgiải thưởng giá trên trờitrongcông hộichúng ta, cái trận pháp kiacon đãxem qua.Ngũ hành thiếuHỏa, trực tiếpra taytừ Hỏalà đượcrồi, rất đơn giảnmà.Lâu thúc thúc,thúctốnmười triệu nguyên thạch treo giải thưởng, thật sự là…”

Sắc mặt Bùi Thành hơi đổi, quát nhỏ: “Tiểu Nhã, không nên nói lung tung!”

Bùi Nhã ủy khuất nói: “Nhưng màông nộià, vốnnólànhư vậy mà!”

“Trận phápnàykhông đơn giản nhưcháutưởngđâu.” Bùi Thành cau mày, ý vị sâu sa nói.

Bùi Nhã nghi ngờ hỏi: “Thật ạ?”

https://thuviensach.vn

Bùi Thành nói với Bùi Nhã, “Cháucòncần học hỏi thêm, vừa rồi Diệp Thạchđãtrả lời qua vấnđề này.”

Bùi Nhã tò mò hỏi, “A?Ynói thế nàoạ?”

“Ynói,Hỏa là bẫy rập,phải ra taytừ bốnhànhKimMộcThuỷ Thổ.” Bùi Thành thản nhiên nói.

“Hỏalà bẫy rập?Thật sự?” Trên mặt Bùi Nhã có vài phần không phục.

Lâu Thanh liếc mắt nhìn Bùi Nhã một cái, thản nhiên nói: “Tuy rằngtakhông biết phương pháp phá trậnmàDiệp Thạch cung cấp có phải chính xác hay không, nhưngHỏa đích thật là bẫy rập, nếura taytừHỏathìcực dễ dàng thi cốt vô tồn.”

Ngữ khí Lâu Thanh thản nhiên, nhưng Bùi Nhã lại tự dưng thấy lạnh cả người.

“Lâu thúc thúc, làm saothúcbiếtđược?” Bùi Nhã ngạc nhiên hỏi.

Lâu Thanh cười nhạt không đáp, đã chết một người, hắn tự nhiên biết.

Bùi Nhã nhăn mày, Lâu Thanh là cao thủ võ hoàng, tất nhiên sẽ không nói chuyện lung tung, nghĩ đến đây, khuôn mặt Bùi Nhã có chút nóng, trong lòng hỗn hợp giữa mất mát và xấu hổ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

171. Chương 171

Nữ nhân viên tiếp tân nơm nớp lo sợ tiễn Diệp Thạch và Mộ Thần ra công hội, trong mắt nàng tràn đầy khiếp sợ và sùng bái.

“Thật sự làquá kinh người,không ngờ cảhai đều thông qua nghiệm chứng ngũ cấp trận pháp sư!”

“Hai vịkia rốt cục đãhọc trận pháp như thế nàovậy!”

“Trong

hai

thiếu

niênđócó

một

ngườicó

đượcLinhVănNhãn.LinhNănNhãn quả nhiên làthứnghịch thiên!”

“Hai người kia nhất địnhđãđạt đượctruyền thừa củatrận pháp sưnào đó! Nếu khôngthì cho dùtư chấtxuấtsắcnhưng lạikhông có truyền thừa,thìcũng không có khả năng trở thành ngũ cấp trận pháp sưsớm như

thế.”

…

Bùi Nhã khiếp sợ nhìn theo bóng dáng hai người, cắn môi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Bùi Thành vỗ vai Bùi Nhã an ủi: “NhãNhi,nếu cháu cứtừngbướctừngbướcđặtdấu chân xuống, chưa chắccháusẽkém hơn hai người họ đâu.Không nên nhìn sự vật hoặcconngườichỉbằng biểu hiện bên ngoài,córất nhiều thiếu niên thiên tài đều từ từ mai danh ẩn tích.”

https://thuviensach.vn

Bùi Nhã ngẩng đầu, có chút mờ mịt hỏi: “Thật ạ?”

“Tấtnhiênrồi!” Bùi Thành gật đầu.

Lâu Thanh nghe thấy lời Bùi Thành an ủi Bùi Nhã, bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn theo thân ảnh Mộ Thần và Diệp Thạch, trong mắt xẹt qua vài tia cổ quái.

Ra khỏi công hội trận pháp sư, Diệp Thạch kiểm tra thẻ nguyên thạch trên tay, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi.

“Sao vậy?” Mộ Thần lo lắng hỏi.

“Cómườitriệu nguyên thạchđượcchuyểntới.” Diệp Thạch chớp chớp đôi mắt.

Mộ Thần sửng sốt, “Thật hả?”

Diệp Thạch gật đầu liên tục, thần tình vui sướng, rồi lại có chút bất an,

“Đây làgiải thưởngai treo vậy?Lượng nguyên thạch nàyquá lớnrồi, cóphải làbẫy rậpgì không?”

Không ngờ thật sự có được mười triệu, nếu sớm biết chỉ giải đề thôi mà có thể kiếm nhiều như vậy, bọn họ còn cần phải liều chết liều sống chạy đi giết yêu thú làm gì? Nguyên thạch này cũng không khỏi dễ kiếm quá đi.

Mộ Thần híp mắt như có điều suy nghĩ, “Quản nhiều như vậy làm gì.Nếuđãchomình,vậy đóchính làcủa mình.”

Diệp Thạch gật đầu, “Cũngđúng.” Có bẫy rập hay không thì nói sau, dù sao nguyên thạch cũng không phải là giả.

Diệp Thạch vừa mới thu được tiền thưởng xong, một con chim đưa tin liền đậu trước mặt hai người.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần và Diệp Thạch hai mặt nhìn nhau, Diệp Thạch gỡ xuống ngọc phù trong miệng con chim rồi đọc.

“Đối phươnghẹnchúng ta tám ngày sau gặp mặtởThanhHuyCác, nói muốn đưa một cơ duyênchochúng ta.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần híp mắt, vừa rồi trong công hội trận pháp sư, hắn luôn có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ, vừa rồi người treo giải thưởng cũng ở đó? Đối phương vì sao lại muốn làm như vậy?

“Ngươi nóilàchúng tamà khôngphảilà ngươi?” Mộ Thần chần chờ hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy.Đối phương khôngchỉđềcập tớita, còn đềcập tớingươinữa.”

Mộ Thần híp mắt suy tư, “Đi một bướcrồi tính.”

Diệp Thạch gật đầu, hưng trí bừng bừng nói: “Mộ Thần, hiện tạichúng tacó tiền, không bằng chúng ta đimua đồ đi.”

“Được!” Mộ Thần không nghĩ ngợi liền đồng ý.

Người biết tiêu tiền mới có thể kiếm tiền, chỉ có xài nguyên thạch, thực lực mới có thể tăng trưởng, mà thực lực tăng trưởng thì mới có thể

kiếm được càng nhiều nguyên thạch, tựa như Hùng Uy vậy, cho dù hắn không tinh thông học thuật, nhưng hắn có thể dựa vào việc giết yêu thú để

kiếm tiền.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi vào một cửa hàng lớn trong Thiên Tâm thành.

“Băng Liên Thủy?!” Mộ Thần chợt nhìn thấy một vật phẩm trong cửa hàng, hơi kinh ngạc.

https://thuviensach.vn

Năm đó, ngay trong hội đấu giá, Lam Nhược Phong vung tiền như rác mua xuống Băng Liên Thủy cho Trang Du, nhớ tới Lam Nhược Phong, Diệp Thạch bỗng cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Nhưng hiển nhiên là Băng Liên Thủy trong cửa hàng này cao cấp hơn Băng Liên Thủy mà Trang Du khi đó mua được, Băng Liên Thủy ở đây có giá tới ba trăm ngàn nguyên thạch.

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Muốn muathìmua đi.”

Diệp Thạch gật đầu, một đường đảo qua, cao thủ vương cấp cũng không so nổi thân gia với hai người, ra tay hào phóng làm người ta líu lưỡi.

Lúc Diệp Thạch đi tính tiền, Trang Du và Lục Nghiêu vừa vặn bước vào cửa hàng.

“Xin chào, tổng cộng ngàiđãtiêu phímộttriệunămtrămtámmươi ngàn.”

Nữ nhân viên nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch sửng sốt, có chút bất mãn hỏi: “Nhiều như vậyá? Nhiều nhấtlà mộttriệuhaimới đúng!”

Nữ nhân viên gật đầu trả lời: “Đúng là con số như vậy ạ.”

Trang Du nghe thấy chuyện Diệp Thạch và nữ nhân viên nói, hắn nhịn không được mà chen vào: “Diệp Thạch, ngươisao lạixài nhiều như vậy!”

Diệp Thạch nhíu mày quay đầu lại nhìn Trang Du, rầu rĩ nói: “Làm saota lạibiếtlà sao ta lạixàinhiều như vậy, bất tri bất giáctaliềnxàinhiều vậyđấy.”

“Ngươi không nênxàiloạnnhư vậy!” Trang Du nhăn mày nói.

Diệp Thạch nhún vai, “Ta cũng không có biện phápnha! Quản khôngnổitay, ngươi muốncho tamượn nguyên thạch sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Du hít nhẹ một hơi, “Ta không có nguyên thạch cho ngươi mượn.”

“À, vậy ngươibiếnnhanh đi.” Diệp Thạch không kiên nhẫn phất phất tay.

“Tínhđi,giảm giá một chút!” Diệp Thạch móc ra thẻ nguyên thạch giao cho nữ nhân viên.

Nữ nhân viên thấy Diệp Thạch lấy thẻ nguyên thạch ra, đôi mắt liền sáng ngời, im lặng chuyển nguyên thạch từ thẻ của Diệp Thạch.

Trang Du cắn chặt răng, hắn vốn cho rằng Diệp Thạch không đủ

nguyên thạch để trả, không nghĩ tới đối phương lại có đủ, xem ra gần đây họ kiếm không ít!

Mộ Thần cầm số lượng lớn tài liệu đi ra, “Mấy cái này cũng tính chung với đám hồi nãy.”

Diệp Thạch không hiểu hỏi Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi mua nhiều tài liệu trận pháp như vậy làm gì?”

Mộ Thần nhún vai nói: “Giết yêu thúvàbố trí động phủ đềucầndùngtới, chế tác thành trận phápxongcòn có thể bán.”

Diệp Thạch gật đầu suy nghĩ: “Cũng đúng.”

Trang Du nhìn Mộ Thần, lời nói mấy lần đến bên miệng, cuối cùng vẫn không nói ra, Mộ Thần cũng không có phản ứng với hai người.

Mộ Thần và Diệp Thạch không có nói thêm cái gì với Trang Du và Lục Nghiêu, trực tiếp rời khỏi.

Mộ Thần và Diệp Thạch vừa đi, đám người trong cửa hàng lập tức liền xôn xao đàm luận.

https://thuviensach.vn

“Hai tiểu tửkialà ai vậy?Quá rêu raorồi,xài nhiều tớinhư vậy.”

“Đó là Mộ ThầnvàDiệp Thạchcủa ThánhTinh, có một sư phụgiỏi, còntự biếtkiếm nguyên thạch nữa.”

“Gầnhai triệu nguyên thạch, nóixàiliềnxài,võ vươngcũngkhông có bút tíchnhư vậyđâu.”

“Nghe nói haingười đómới vừa tiến hành chứng thực ngũ cấp trận pháp sưtrongcông hội trận phápsư,giờđã là ngũ cấp trận pháp sưrồi ấy.”

“Thật lợi hại, tuổivẫncòn trẻmàtrận pháp thuậtđãđạt tới ngũ cấprồi.”

“Đúng thế, phỏng chừnghai người nàycó khả năngtrở thành thất cấp trận pháp sưtrongtương lai.”

… …

“Các ngươi đã chạy đi đâu?” Hùng Uy thấy hai người bước vào thì hỏi.

“Tớicông hội trận pháp sư chứng thựcạ.” Diệp Thạch thản nhiên trả

lời.

Hùng Uy gật gù, “À, hai người các ngươi đãchứng thực trở thành tứ

cấp trận pháp sưrồi sao?”

Diệp Thạch vươn ra năm ngón tay, nói: “Ngũ cấp, là ngũ cấp!”

Hùng Uy run rẩy khóe miệng, “…Thì ralà ngũ cấp.” Viện trưởng Hách Đồ của trận pháp viện bất quá cũng mới là ngũ cấp trận pháp sư mà thôi, bây giờ hai tiểu quỷ này trở về là có thể ngồi ăn cùng bàn với Hách Đồ rồi!

“Concòn tiệntayở đógiảiđề, người ta đưaconmườitriệu.” Diệp Thạch nói thầm.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy trừng lớn mắt, phun ra một ngụm rượu, “Ngươinói cái gì?”

“Connóilàcon đãgiảiđề.”

“Câusauấy!” Hùng Uy có chút hấp tấp nói.

“Người ta đưa con mườitriệu.”

Hùng Uy trừng lớn mắt không dám tin, “Ngươi giảiđề, người talạiđưa ngươi mườitriệu, đoán không ralàngươibiếtkiếm tiềnnhư vậy!”

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy.Concũng thật không ngờlàcon lạikiếm tiềnđược,nhưng màsosánh vớingàithìvẫn thiếumộtchút.”

Hùng Uy cười khan, nói giỡn sao, hắn là võ hoàng đó! Gia hỏa Diệp Thạch này lông còn chưa dài mà chẳng lẽ đã muốn so sánh với hắn sao?

“Nói như thế nàođi nữa thìta cũng ăn cơm nhiều nămhơnngươi,cho dùkhông sánh bằng tathìngươi cũngđừnguể oải.” Vẻ mặt Hùng Uy bỗng trở

nên thâm sâu.

“Conkhôngcóuể oải! Chờtới lúcconcũngtới tuổinhư ngài, con nhất định sẽ có rấtnhiềutiền, rấtnhiềutiền!” Diệp Thạch nói.

Hùng Uy nghiến răng, gắt gao nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch thấy sắc mặt Hùng Uy không tốt, trộm né tránh ra phía sau Mộ Thần.

“Sư phụ, cái người treo giải thưởng mườitriệu nói muốn đưacho bọn conmột cơ duyên,concảm thấy việc này có chút vấn đề.” Mộ Thần lên tiếng.

Hùng Uy biến sắc, nói: “Ngươikể cho taviệc này từ đầu tới đuôiđã.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, kể lại sự tình từ đầu tới đuôi.

Hùng Uy nhíu mày, “Trên đời không cóbánh nhân thịtnào rơi miễn phí cả, có thể trận pháp này là có người lấytớicâu cá.”

“Câu cá?” Diệp Thạch nghi hoặc hỏi.

Hùng Uy gật đầu, “Đúng vậy! Ta nghĩ ngườitreo giải thưởng cókhả

năngđãtìm được mậtđộngnào đó, mà cái mậtđộng nàylạibịtrận phápngănlại, đối phương cần có trận pháp sưđểmở ra trận pháp.”

Diệp Thạch ngẩn người, hỏi: “Cho nên, đối phương nhìn trúngconvàMộ Thần?”

Hùng Uy gật đầu.

“Trận pháp mà con và Mộ Thần nhìn thấy hôm nay, tựa hồ là lục cấp trận pháp, con chỉ có thể nhìn ra đại khái, con cảm thấy đối phương tìm lục cấp trận pháp sư thì tốt hơn.” Diệp Thạch suy nghĩ rồi nói. Cái trận pháp kia nhìn như đơn giản, kỳ thực lại rất phức tạp, mà câu trả lời của y thật ra có chút đơn giản.

Hùng Uy bất đắc dĩ nói: “Các ngươi thích hợp hơn lục cấp trận pháp sư, biết sao không?”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Hùng Uy.

Hùng Uy quét nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, nói: “Thứ trận pháp này tương đối khó học, lục cấp trận pháp sư rất ít, huống chi, người có thể trở

thành lục cấp pháp sư, thực lực đều thập phần cao cường. Nếu đối phương thật sự tìm được một cái mật động có trận pháp bảo hộ, như vậy trận pháp thuật của đối tượng hợp tác mà hắn muốn tìm phải càng cao càng tốt, nhưng thực lực lại phải càng thấp càng tốt, ngươi nói coi, hai người các ngươi có phải là rất thích hợp không?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch căng thẳng hỏi Hùng Uy: “Hùng tiền bối, ngài cảm thấy đối phương sẽ giết người diệt khẩu?”

Hùng Uy lắc đầu, “Ta không biết, nếu đối phương có lương tâm, vậy khi thật sự tìm được cái gì đó tốt, hắn có khả năng sẽ phân chút canh cho các ngươi, nhưng đương nhiên cũng có khả năng càng lớn là…” Đối phương sẽ lợi dụng hai người một phen, rồi giải quyết gọn hai người.

“Ta thấy, hai ngươi có khả năng đã bị đối phương theo dõi.”

Mộ Thần khoanh tay, sắc mặt có chút tối tăm, “Việc này chúng ta tạm thời không cần dính vào.”

Đối phương tùy tay đã treo một giải thưởng mười triệu, có thể thấy rằng tài lực đối phương rất hùng hậu, hơn nửa đã là cao thủ võ hoàng. Thực lực của bọn họ kém rất xa, họ cũng không có tư cách nói chuyện ngang hàng với đối phương.

Diệp Thạch gật đầu.

Hùng Uy híp mắt, “Nếu hai ngươi không tính tiếp nhận bút sinh ý này, vậy hai ngươi tốt nhất không được rời khỏi ta, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, ta lập tức mang hai ngươi rời đi.”

Mộ Thần và Diệp Thạch hai mặt nhìn nhau, gật đầu, cùng lên tiếng đáp lời Hùng Uy, “Vâng!”

Diệp Thạch từ chối cửa cơ duyên này, đối phương cũng không có động tác khác, tựa hồ đã vứt hai người ra sau đầu. Mà ngày hội đấu giá rất nhanh đã tới.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

172. Chương 172

Hội đấu giá ở Thiên Tâm thành rất đông người, ghế lô trên lầu đều chỉ

cho võ hoàng thuê, mà cường giả võ hoàng có đến mấy trăm người.

Diệp Thạch ngồi bên cạnh Hùng Uy, nhìn chung quanh.

“Trận đấu giá này còn có đấu giá Long Huyết?! Không nghĩ tới ngay cả Long Huyết mà khu đấu giá cũng có được, thật sự là quá lợi hại.” Diệp Thạch cảm khán.

Cơ Phi Diễm nâng cằm, thản nhiên nói: “Đương nhiên đó không có khả năng là Long Huyết thuần khiết, chỉ là Giao Long phản tổ được một tia long mạch, nhưng cho dù chỉ như vậy thì vẫn rất kinh khủng, vì con Giao Long kia mà xuất động năm vị võ hoàng, nghe nói có một người còn ngã xuống.”

Diệp Thạch cắn răng: “Nếu con có số lượng lớn Long Huyết để luyện thể, có lẽ con sẽ rất nhanh đột phá tới kim bích.”

Hùng Uy cười khan, tên nhóc Diệp Thạch này nghĩ hay ghê. Cái giá khởi điểm của Long Huyết đã là hai triệu, so với giá của Hàn Băng Ngọc Tủy kia thì cũng không kém bao nhiêu đâu!

Nói không chừng giá bán ra của Long Huyết sẽ cao hơn rất nhiều Hàn Băng Ngọc Tủy, dù sao Hàn Băng Ngọc Tủy chỉ hữu dụng đối với người tu luyện pháp quyết băng hệ, mà Long Huyết lại có tác dụng đối với tất cả.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút khổ sở nói: “Không có tiền đúng là thống khổ!”

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Còn nhiều thời gian, cuối cùng cũng sẽ

có tiền thôi, hơn nữa, ngươi hiện tại đừng nghĩ tới việc dùng máu yêu thú hoàng cấp để luyện thể, quá sớm!”

Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng phải.”

Mộ Thần cúi đầu, hai người bọn họ chỉ là võ linh lại đi mơ ước Long Huyết, quá rêu rao.

Diệp Thạch nhìn ra bên ngoài ghế lô, dưới đài bán đấu giá ngồi đầy võ hoàng, võ hoàng bình thường rất khó gặp nhưng nay lại ngồi rậm rạp.

“Tiền bối, không nghĩ tới ngài lại có thể cướp được một cái ghế lô.”

Diệp Thạch sùng bái nhìn Hùng Uy.

Hùng Uy cười, đắc ý nói: “Ta là võ hoàng mà.” Cái ghế lô chết tiệt này, chỉ ba ngày lại muốn tiền thuê một triệu, hội đấu giá quỷ hút máu chết tiệt.

Cơ Phi Diễm bắt chéo chân, nâng cằm, phong tình vạn chủng ngồi một bên nhìn.

Đấu giá nhanh chóng bắt đầu, kiện đấu giá phẩm thứ nhất là một pháp khí lục cấp, bán đấu giá được giá trên trời mười tám triệu.

“Woa woa woa!” Diệp Thạch mở to mắt nhìn một màn này, “Mắc vậy, mắc vậy! Kiện thương phẩm thứ nhất đã mắc như vậy, chỉ sợ chúng ta mua không nổi cái gì luôn á.”

“Đấu giá phẩm mở màn phải lớn tiếng doạ người, tất nhiên là phải trân quý chút, không phải tất cả vật phẩm đều mắc như vậy đâu.” Cơ Phi Diễm thản nhiên cười giải thích.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, âm thầm thở ra một hơi.

Hùng Uy cắn chặt răng thầm nghĩ, nếu tất cả thương phẩm đều mắc như vậy, hắn cũng không muốn sống nữa.

Cơ Phi Diễm nói không sai, giá của kiện thương phẩm thứ hai đã nhanh chóng giảm xuống.

Tiếp theo, Mộ Thần xài hai triệu nguyên thạch mua một bình Khiếu Yêu Dịch.

“Ngươi mua cái nàyđểlàm gì?” Cơ Phi Diễm không hiểu.

Tác dụng của Khiếu Yêu Dịch là làm yêu thú ngủ say tỉnh lại, nếu tìm được trứng yêu thú, mà cơ thể của yêu thú đẻ trứng lại mỏng manh khó ấp trứng, cũng có thể phóng vào trong Khiếu Yêu Dịch để ngâm.

Mộ Thần nhún vai nói: “Concó một conong mật nửa chết nửa sống, có lẽngâm một chút là nócó thể sống lại.”

Trước kia Mộ Thần và Diệp Thạch tìm được một đôi Thôn Thiên Phong trong bí cảnh, Mộ Thần vẫn luôn nghĩ biện pháp làm hai con Thôn Thiên Phong này tỉnh lại, nhưng mà vẫn chưa có gì tiến triển.

“Ong mật?Ong mậtloại nào?Có đáng giáđểngươi dụng tâm như

vậysao?” Cơ Phi Diễm thuận miệng hỏi.

“LàVạnHoaPhong, nghe nóinónhưỡng ra mật ănrấtngon.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Cơ Phi Diễm liếc mắt xem thường: “Haitriệunguyên thạch đủchohai ngươi mua mấy chụcconVạnHoaPhongđó.”

Diệp Thạch nhấp nhấp môi, y trước giờ ở cùng một chỗ với Mộ Thần, tự nhiên biết được thứ Mộ Thần cảm thấy hứng thú không phải là Vạn Hoa https://thuviensach.vn

Phong gì đó, mà là cái thứ ‘Thôn Thiên Phong’ nửa chết nửa sống mang ra từ trong bí cảnh.

“Khôngsao đâu ạ, Mộ Thần có tiền.” Diệp Thạch bâng quơ nhẹ nhàng nói.

Cơ Phi Diễm nhìn khuôn mặt chân thành của Diệp Thạch, nhịn không được mà nghiến răng, hai tên tiểu quỷ này đúng là có tiền nên tùy hứng!

Cơ Phi Diễm nghiêm túc nói: “Thạch Đầu à!Cho dùMộ Thần có nguyên thạch thì ngươi cũng khôngđượcđểhắnxàiloạn,cứ đểcho hắnxài thế

vậyngươixàicái gì?”

“Mộ Thần để lại chocon xàirất nhiều.” Diệp Thạch chớp mắt nói.

Cơ Phi Diễm: “…”

Hội đấu giá tiến hành đâu vào đấy, trong lúc đó, Cơ Phi Diễm cũng mua xuống hai vật phẩm mà nàng cảm thấy hứng thú.

Hội đấu giá lần này có quy cách cực cao, xuất hiện mấy tờ phù chú lục cấp.

Huyết Giao Long, linh thảo lục cấp, linh đan lục cấp,vv… liên tiếp lên sân khấu, giá bán ra đột phá mười triệu thì chỗ nào cũng có.

Hùng Uy lấy giá chín triệu đấu giá được Hàn Băng Ngọc Tủy, hội đấu giá có rất nhiều thứ tốt, Hàn Băng Ngọc Tủy cũng không phải là rất hiếm, cũng có khả năng là những cao thủ hoàng cấp khác muốn bán cho Hùng Uy mặt mũi, bởi vậy thứ này rất thuận lợi mà tới tay.

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy đầu rất nặng, ánh mắt làm thế nào cũng không mở ra được, thân thể xóc nảy không ngừng.

https://thuviensach.vn

“Lâu huynh, ngươi rốt cục cũng tới rồi, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu đó.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộ Thần nghe được một đạo thanh âm lạnh lẽo.

“Bắt này hai tên nhóc này không dễ dàng, bị chậm trễ không ít thời gian, nếu không ta đã sớm đến rồi.” Lâu Thanh thản nhiên nói.

“Đây không phải là Mộ Thần và Diệp Thạch sao? Ngươi mang theo hai tên nhóc còn chưa mọc đủ lông này tới làm gì? Nơi mà lần này chúng ta cần đi chính là cơ mật, càng ít người biết càng tốt.” Ninh Hoài lạnh lùng hỏi.

“Hai tên nhóc này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đều đã là ngũ cấp trận pháp sư, ta treo giải thưởng trong công hội trận pháp sư, hai tên nhóc này lại nhìn ra được là không thể ra tay từ Hỏa, hẳn là có chút trợ giúp đối với chúng ta trong việc này.” Lâu Thanh từ tốn nói.

“Vậy à? Vậy mang ngũ cấp trận pháp sư cũng không sao.”

“Đáng tiếc là Mộc lão đầu có việc, nếu không mình có thể thỉnh hắn ra tay.” Một giọng nữ ai oán vang lên, thanh âm kia có hơi khàn.

Lâu Thanh không cho là đúng: “Mộc lão đầu có tu vi thất tinh võ hoàng, tính tình lại bá đạo, cho dù hắn có rảnh thì ta cũng không dám thỉnh hắn ra tay, có hắn ở đây, chúng ta có thể mò được thứ tốt nào sao?”

Ninh Hoài gật đầu, “Nói cũng phải.”

“Mộ Thần là đồ đệ của Hùng Uy đó, ngươi đã giao thủ với Hùng Uy sao?” Cố Diệu Ngọc hứng thú hỏi.

“Chúng ta đây là hành động cơ mật, ta sao có thể minh mục trương đảm giao thủ với Hùng Uy? Ta nghĩ ra mưu kế dẫn Hùng Uy đi, mới mang https://thuviensach.vn

hai tên nhóc này ra được, Hùng Uy nhìn hai nhóc này rất ghê. Người không biết còn cho là con tư sinh của hắn ấy chứ.” Lâu Thanh nói.

“Ngươi ra kế gì?!” Cố Diệu Ngọc hỏi.

“Ta phái người nói cho hắn biết, Cơ Phi Diễm đã bị người ta ám toán, sinh tử chưa biết, hắn lại thật sự tin, xem ra hắn quả nhiên có một chân với Cơ Phi Diễm.” Lâu Thanh có hơi trào phúng.

Cố Diệu Ngọc híp mắt, lạnh lùng nói, “Cơ Phi Diễm chỉ là một võ vương mà thôi, quá rêu rao!”

Đồng dạng là nữ nhân, thực lực của Cố Diệu Ngọc mạnh hơn Cơ Phi Diễm nhiều, nhưng thanh danh lại không hiển hách bằng Cơ Phi Diễm, Cố

Diệu Ngọc đối với Cơ Phi Diễm vừa khinh thường, lại vừa đố kỵ.

Mấy người thấy sắc mặt Cố Diệu Ngọc không vui, họ cũng không có đi chọc nàng.

“Mấy người còn lại đâu?” Lâu Thanh hỏi.

“Lục lão đầuvẫnchưađến,cònLâm lão đầuthìnóilàmuốn chuẩn bị

mộtvàipháp khí phá trận, lát nữa mớitới, Lâu Thanh, ngươi mang hai ngườinàyđến, rõ ràng là muốnvứtmặt mũicủaLâm lão đầurồi!” Cố Diệu Ngọc hất tóc, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Sắc mặt Lâu Thanh hơi đổi, Lâm Mặc Uyên là nhị tinh võ hoàng, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp, đã là một trận pháp sư ngũ cấp đỉnh phong, cách cánh cửa lục cấp trận pháp sư chỉ một chút.

“Mang hai người kia đến chỉlàđểphòngbị bất cứ tình huống nào, đương nhiên chủ yếu vẫnphải nhờnăng lựccủa Lâm đạo hữurồi.”

https://thuviensach.vn

“Lâm lão đầu còn chưa tính, Lục lão đầukiatrễnhư thế nàyrồi mà còn chưa tới,cứ từ từ từ từ, giống nhưlà tới sớmmột tí thìsẽ ăn mệtlớn ấy.” Ninh Hoài nhăn mày, lạnh lùng nói.

… …

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêng tai nghe vài người nói chuyện, Diệp Thạch ở một bên vẫn còn đang nhỏ giọng ngáy ngủ.

Mộ Thần không biết, Hùng Uy ở Thiên Tâm thành đã sắp điên, Hùng Uy vừa ra khỏi cửa đã gặp được Cơ Phi Diễm, hắn liền biết đã trúng kế

điệu hổ ly sơn của đối phương, nhưng khi hắn đuổi tới nơi Mộ Thần và Diệp Thạch đang ở thì lại phát hiện đã vườn không nhà trống.

“Mọi ngườiđãđếnrồi.” Một tiếng phá tiếng gió truyền đến, trong chớp mắt Lục Hành Phong liền tới phụ cận mấy người.

“Lục lão đầu, Lâu Thanhđãdẫn theo haitên nhóc nàytới,saongươi cũng dẫn theo haiđứa?” Cố Diệu Ngọc nhíu mày hỏi.

Lục Hành Phong cười giới thiệu: “Đây là tôn nhi Lục Nghiêucủa ta, ta dẫn hắn đi ragặp choquen mặt, đây là bạn lữ của hắnlàTrang Du, tuy rằng A Du khôngtinhthông trận pháplắm, nhưnghắncó được một đôimắtcó thể nhìn thấu sơ hởcủatrận pháp, dự cảmcủaA Ducũng rấtlinh nghiệm, có hắn ở đây chúng ta có thể né tránhđượckhông ít nguy hiểm.”

Ninh Hoài híp mắt nói: “Như vậy à! NếunhưLục lão đầu ngươi có thể

chiếu cố,vậymang theo cũngkhông sao.”

Lục Nghiêu vừa tới gần liền nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch, trong mắt không khỏi có chút không hiểu.

“Hai bọn họ sao lại ởđây?” Lục Hành Phong hỏi Lâu Thanh.

https://thuviensach.vn

“Hai tiểu quỷnàykhôngphảilà ngũ cấp trận pháp sưsao, ta dẫn bọn hắn đến, có lẽcó thểgiúpmột chút.” Lâu Thanh thản nhiên giải thích.

Lục Hành Phong cười nói: “Trước khi tatới đây thì cónhìn thấy Hùng Uy đang tìm haitên kia,chắc cũng tìm sắpđiên rồi.”

Lâu Thanh không để bụng, cười cười, “Sợ hắnsao,chỉlàmột tênvừa mới tiếnvàocấpvõhoàng mà thôi, lại nói, cũng không cóaichứng minh là ta làmcả.” Cho dù đều là võ hoàng thì sai biệt thực lực vẫn rất lớn, mà Huyền Phong đế quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, mấy người cũng không để

trong mắt.

Lục Hành Phong cười, “Cũngphải.”

“Lâm lão đầu còn chưa tới sao?” Cố Diệu Ngọc không kiên nhẫn hỏi.

“Đangchờ taà?” Một lão giả mặc đồ xám nhảy vọt tới đây.

“Đúng vậy!Chỉ còn mình ngươi thôi.” Cố Diệu Ngọc cười nói.

“Ồ, đây không phải là Diệp Thạch sao?” Nam tử nọ nhìn Diệp Thạch đang trên tay Lâu Thanh, trong mắt đầy tham lam.

“Đúng vậy!” Lâu Thanh nói.

Ánh mắt nam tử thẳng tắp nhìn chằm chằm mí mắt đang nhắm chặt của Diệp Thạch, biểu tình trên mặt hỗn hợp giữa tham lam và hung ác, làm cho người ta không rét mà run.

Lâu Thanh nhìn theo ánh mắt Lâm Mặc Uyên, tâm tình phức tạp. Hình như trên tay Lâm Mặc Uyên có một quyển thuật đoạt mắt, loại thuật pháp này có thể cướp đoạt linh mắt của người khác rồi cấy ghép lên người mình, đương nhiên, loại phép thuật này khi cấy ghép cũng có phiêu lưu, nếu làm không tốt, lúc đó linh mắt không tới tay, mà mình lại còn bị mù trước.

https://thuviensach.vn

“Nếu người đãđến đông đủ,vậymau đánh thứchaitên nhóc nàythôi.”

Lục Hành Phong nói.

Lâu Thanh gật đầu.

Diệp Thạch bị Lâu Thanh mạnh mẽ đánh thức, nhìn mọi người chung quanh, trong lòng Diệp Thạch nhất thời dâng lên một cỗ bất an.

“Mấyvị là người nào?” Diệp Thạch hơi nhíu mày hỏi.

“Tiểu hữu, lão hủđãnói qua là muốn đưacho haingươi một cơ duyên, đi theo ta tìm cơ duyênthôi nào.” Lâu Thanh ý cười doanh doanh nói.

Diệp Thạch cắn chặt răng, thầm nghĩ đúng là nguyên thạch không dễ

kiếm. Nguyên bản tưởng rằng có được mười triệu miễn phí, kết quả mười triệu này lại chính là bùa đòi mạng! Lão nhân trước mặt vừa nhìn liền biết không phải là người dễ chọc, mấy người còn lại cũng như thế.

Đôi mắt Diệp Thạch đảo qua, liền nhìn thấy Trang Du, nhưng y cũng không hỏi nhiều, nhìn liền biết Trang Du đang có người che chở, trong thời gian này chỉ có thể kiên nhẫn một chút.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

173. Chương 173

Mộ Thần với Diệp Thạch an tĩnh thành thật đi theo phía sau những người kia.

Mộ Thần nhanh chóng liền phát hiện, địa phương mà họ sắp tới chính là Thương Cấm trong truyền thuyết võ hoàng cũng có tới không có về.

Dọc đường đi, mọi người gặp hơn mười con yêu thú vương cấp, nhưng đều bị vài cao thủ võ hoàng giải quyết.

Ý thức được mình đang giao tiếp cùng mấy cao thủ võ hoàng, tuy Diệp Thạch luôn to gan lớn mật nhưng giờ cũng có chút bất an.

“Tiền bối, đến tột cùng thì chúng ta sắp tới đâu?” Diệp Thạch cắn răng hỏi.

Lâu Thanh nhếch miệng cười nói: “Tới một địa phương tốt! Đến đó rồi các ngươi sẽ biết, vận khí của hai bọn ngươi đúng là tốt! Địa phương mà chúng ta đi có thể cho các ngươi một tạo hóa mới, vô cùng ích lợi đối với cả đời các ngươi nha! Lúc ta còn trẻ như các ngươi thì cũng không có vận khí như vậy đâu.”

“Vậy thì phải đa tạ tiền bối rồi.” Diệp Thạch miễn cưỡng cười cảm ơn.

“Không cần cảm tạ gì đâu.” Lâu Thanh bày ra vẻ mặt hiền lành phúc hậu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch bất an bắt lấy tay Mộ Thần, Mộ Thần nắm chặt lại tay Diệp Thạch, cho Diệp Thạch một ánh mắt yên tâm.

Mộ Thần âm thầm cắn răng, đối phương phí sức bắt bọn họ như vầy rồi, hẳn là có chỗ dùng tới, chắc là sẽ không dễ dàng giết bọn họ.

Mộ Thần hơi đề phòng nhìn Lâm Mặc Uyên – ngũ cấp trận pháp sư có thực lực võ hoàng, Mộ Thần biết, trong cái đám người kia thì người chân chính được nể trọng nhất chính là hắn ta, còn hắn và Diệp Thạch bất quá chỉ là hai người mang tới để phòng ngừa, mà cái tên kia tựa hồ không có ý tốt với Diệp Thạch.

Mộ Thần hít nhẹ một hơi, hắn đã từng tính đợi tới lúc thực lực mạnh thêm một chút thì sẽ tới Thương Cấm, không nghĩ tới… Thế sự vô thường, không có gì có thể tính được cả!

Không biết cái vị sư phụ tiện nghi của hắn thế nào… không chừng Hùng Uy đã sắp điên rồi.

Bọn họ không ngừng xâm nhập, nguy hiểm gặp được càng ngày càng nhiều, thậm chí lúc Ninh Hoài đối phó với một con yêu thú hoàng cấp cũng vô ý bị thương.

Cuộc chiến cao cấp như vậy Mộ Thần và Diệp Thạch không nhúng tay được, chỉ có thể tránh qua một bên xem náo nhiệt, cứ như vậy mà một đường đi vẫn còn khỏe không tổn hao gì.

… …

“Chúng tatới rồi.”Lâu Thanh âm trầm nói.

“Xảy ra chuyện gì?Chỗ nàysao lạixuất hiệnThất Thải Huyết Cưu?”

Sắc mặt Ninh Hoài khó coi hỏi.

https://thuviensach.vn

“Lần trước chúng ta công kích trận pháp, tuy rằng không cóphá đượctrận pháp, nhưngcó vẻ đãtạo thành ảnh hưởng nhất địnhđối vớitrận pháp, thế cho nên linh khítrongcấm địabịtiết ra, dẫnđámThất Thải Huyết Cưunàylại đây.” Lục Hành Phong chắp tay sau lưng, suy tư một chút rồi thản nhiên nói.

Mấy người cảm thụ một chút, quả nhiên nguyên khí chung quanh nồng đậm hơn địa phương khác một ít.

Cả người Thất Thải Huyết Cưu đều là độc, hơn nữa lại giỏi về phi hành, thập phần khó giải quyết.

“Làmsao đây?Phảiđánh bừa sao? Ta không muốn chính diện giao phongvớiđámsúc sinh nàyđâu.” Cố Diệu Ngọc nhíu mày nói.

Trong một đàn Thất Thải Huyết Cưu này có ba con là lục cấp, cho dù bọn họ cùng nhau xông lên thì cũng không chiếm được tiện nghi gì.

Diệp Thạch cắn răng tựa vào người Mộ Thần, uy áp mà Thất Thải Huyết Cưu phát ra làm cho y thập phần khó chịu.

“Chúng ta không cần cứng đối cứngvới bọn nó, Thất Thải Huyết Cưu thích độc vật, trong tay ta vừa lúc có một chaiKhổĐộc, chỉ cần chúng ta dùngKhổĐộc dẫn đàn Thất Thải Huyết Cưu này đi làđươc.” Lâm Mặc Uyên nói.

Cố Diệu Ngọc híp mắt hưng phấn nói: “Đó là một ý kiến hay!Nhưng, aisẽđi dẫn Thất Thải Huyết Cưu đi?”

Đôi mắt Cố Diệu Ngọc đầy hưng trí nhìn Mộ Thần với Diệp Thạch, Diệp Thạch theo bản năng muốn trốn ra phía sau Mộ Thần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại bước lên chắn trước Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

“Cần gì phải để ngườilàm?Không phải làLục huynh có mộtconTật Phong Điêusao? Tacảm thấy conlinh sủngnàytương đối thích hợp.” Lâu Thanh đảo mắt nói.

Lâu Thanh cũng không phải là muốn giữ gìn Mộ Thần và Diệp Thạch, mà do để hai đứa nhóc kia đi cũng không có bao nhiêu tác dụng, Mộ Thần và Diệp Thạch bất quá chỉ có tu vi võ linh, cho dù để hai tên đó đi dẫn Thất Thải Huyết Cưu thì có năng lực dẫn được bao lâu? Đến lúc hai người chết thì không phải là Thất Thải Huyết Cưu lại vòng vèo trở về sao, tự dưng bồi không một chai Khổ Độc.

Tật Phong Điêu của Lục Hành Phong là linh sủng ngũ cấp, bản lĩnh khác thì không có, nhưng tốc độ phi hành lại phi thường nhanh, nếu để con linh sủng kia ra tay thì họ có thể tranh thủ thêm càng nhiều thời gian, phần thắng cũng lớn hơn một chút.

Lâu Thanh vừa nói xong, ánh mắt vài người còn lại dừng lại trên người Lục Hành Phong.

“Không nghĩ tớiLâu huynhlạinhớ thươngTật Phong Điêucủa ta như

thế.” Thanh âm Lục Hành Phong lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Lâu Thanh cũng có chút hàn.

Lâu Thanh cười khan, “Lục huynh, tình hình hiện giờđể Tật Phong Điêucủangươi ra tay là thích hợpnhất, nếuTật Phong Điêucủangươi thậtsựcó thể dẫn đi mấy conThất Thải Huyết Cưu, vậy cũng không uổng công ngươi tân tân khổ khổnuôidưỡng nóbấy lâu nay.”

Lục Hành Phong híp mắt suy nghĩ, “Có thể,nhưngsau khi đi vào, vô luận bên trong có cái gìthìta đềuđượcchọn trước.”

“Cáiđó thì tấtnhiên.” Lâu Thanh liếc mắt nhìn đám người Cố Diệu Ngọc rồi nói.

https://thuviensach.vn

“Ta cũng muốn chọn trước, giá trịcủa KhổĐộccũngkhôngdướiTật Phong Điêu.” Lâm Mặc Uyên lạnh lùng nói.

Đám người Lâu Thanh, Cố Diệu Ngọc hai mặt nhìn nhau, gật đầu lần thứ hai.

Khổ Độc là độc dược mà ngay cả cao thủ võ hoàng cũng có thể giết được, giá trị quả thật không dưới Tật Phong Điêu ngũ cấp.

Diệp Thạch bất an cắn môi, trầm mặc không lên tiếng đứng ở một bên.

“Lát nữaTật Phong ĐiêusẽdẫnđámThất Thải Huyết Cưunàyđi, chúng ta phải khẩncấpphá trận,phải phákịp trướckhiHuyết Cưu trở về, nếunhưphá khôngxong mà còndẫn Huyết Cưu vềthìliền phiền toái.” Lục Hành Phong lạnh lùng nói.

“Lâm huynh, ngươi xác địnhlà nếuchúng ta đồng thời công kíchbốnvịtrí KimMộcThủy Thổ thìcó thể phá trận pháp?” Lâu Thanh hơi bất an hỏi Lâm Mặc Uyên.

Lâm Mặc Uyên là do mấy người mời tới sau này, sở dĩ mời hắn ta là bởi vì mấy người họ muốn mượn thực lực về pháp trận của hắn.

“Đương nhiên, chỉ cần các ngươilàm theolời tathì sẽkhông có vấn đềgì cả.” Lâm Mặc Uyên tự tin nói.

Lục Hành Phong gật đầu, “Một khi đã như vậy,chúng taliền động thủthôi!”

Lục Hành Phong đeo Khổ Độc lên cổ Tật Phong Điêu rồi để cho nó bay đi, ngửi thấy khí vị của Khổ Độc, mấy con Thất Thải Huyết Cưu phía sau lập tức đuổi theo Tật Phong Điêu.

https://thuviensach.vn

“Động thủ!” Thất Thải Huyết Cưu vừa đi, mọi người đồng thời công kích trận pháp.

“Oanh!!!”, trận pháp phát ra một luồng ánh sáng, từ từ mở ra, không đợi cho mấy người này vui sướng, họ liền nhìn thấy phía sau trận pháp, cư

nhiên còn có một cái trận pháp nữa.

“Cái quỷ gì đây?!!!” Cố Diệu Ngọc trừng lớn mắt nói.

“Trậntrong trận.” Lâm Mặc Uyên nheo mắt, tầng trận pháp bên ngoài vừa bị phá, trận pháp bên trong liền bị lộ ra.

“Lâm huynh, làmsao bây giờ?” Ninh Hoài vội vàng hỏi. Chờ Thất Thải Huyết Cưu bay về thì đã ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’ rồi, nói không chừng còn sẽ có một hồi ác chiến.

Lâm Mặc Uyên cắn răng, nhanh chóng động thủ tính toán, nhưng mà, trận pháp bên trong càng phức tạp hơn trận pháp bên ngoài, Lâm Mặc Uyên tuy là cao thủ võ hoàng, nhưng trình độ trận pháp lại chỉ có ngũ cấp, trong nhất thời, hắn cũng tìm không ra manh mối nào.

Đôi mắt Diệp Thạch toát ra một trận thanh quang.

“Công kíchở đây, pháđượctiết điểmnày củatrận phápthìtrận pháp nàysẽ

bịphá.” Diệp Thạch lập tức nói.

Đám người kia một tên hai tên đều rất nham hiểm, Diệp Thạch kỳ thật cũng không nguyện ý hỗ trợ họ, nhưng nếu y không giúp, vậy sau khi đám Huyết Cưu kia bay về, người thứ nhất bị ăn có thể sẽ là Mộ Thần và y.

Lâm Mặc Uyên liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, không nghĩ ngợi liền nói: “Chiếutheohắn nóimàlàm.” Lâm Mặc Uyên nhìn đôi mắt toát ra thanh quang của Diệp Thạch, trong lòng hâm mộ ghen tị.

https://thuviensach.vn

“Phanh!”

Không kịp vui sướng, đám người Lâm Mặc Uyên liền nhanh chóng chui vào trong trận pháp, mấy người chân trước vừa xuyên qua trận pháp, tiếng chim hót bén nhọn sau lưng liền vang lên.

Mộ Thần nhanh tay kéo Diệp Thạch vào bên trong trận pháp.

Nhìn đám Thất Thải Huyết Cưu vẻ mặt dữ tợn đang bị ngăn trở bên ngoài trận pháp, Diệp Thạch lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực.

“Nhãn lựccủa ngươitốtnhỉ.” Lục Hành Phong tán thưởng khen Diệp Thạch.

Diệp Thạch mím môi, vẻmặt tái nhợt cười đáp: “Tiền bối quá khen.”

Không biết tại sao, y cảm thấy lời này của Lục Hành Phong không giống như đang tán thưởng, ngược lại giống như là vui sướng khi người gặp họa.

Ánh mắt Lâm Mặc Uyên nóng bỏng nhìn về Diệp Thạch, Diệp Thạch cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lâm Mặc Uyên, ycảm thấy ánh mắt của Lâm Mặc Uyên như là một con dao đang hướng về mình.

Đôi mắt Trang Du sâu kín nhìn Diệp Thạch.

“Bang! Bang! Phanh!!” Từng đợt thanh âm công kích truyền tới.

“Đám Thất Thải Huyết Cưuđangcông kích trận pháp.” Ninh Hoài nhíu mày nói.

“Đám súc sinhchết tiệtkiacũngmuốntiến vào phân một ly canhsao!”

Cố Diệu Ngọc tức giận nói.

https://thuviensach.vn

Bọn họ là từ chỗ hổng trong trận pháp tiến vào, trí tuệ của Thất Thải Huyết Cưu hiển nhiên cũng không thấp, nhưng mà vẫn còn chưa lý giải được thứ trận pháp này, chỉ biết đâm trái đâm phải.

Lâm Mặc Uyên đánh tới một ít Liệt Pháp Quyết lên trận pháp, phục hồi trận pháp như cũ một lần nữa.

“Trận pháp này đại kháichỉcó thể bám trụ đànHuyếtCưu này một đoạn thời gian.” Sắc mặt Lâm Mặc Uyên khó coi thông báo một tin không tốt lắm.

“Chúng ta đi nhanh đi.” Lâu Thanh nhanh chóng thúc dục.

Mộ Thần và Diệp Thạch cắn răng, đi theo phía sau.

Trang Du nhíu mày, nhịn không được liền hỏi: “Lục tiền bối, nơi này là địa phương nàovậy?Nguyên khíở đây thậtnồng đậm!”

Lục Hành Phong cười trả lời: “Nơi này là nơi tu luyệncủa mộtvịcường giả võ tông vạn năm trước.” Thời thế đổi thay, người cho dù có lợi hại hơn thì cũng có một ngày chết đi.

Mộ Thần sửng sốt, đôi mắt xẹt qua vài phần ánh sáng.

Bởi vì hắn xuất hiện, cho nên mệnh đồ của Trang Du đã bị cải biến khá nhiều, lộ tuyến vốn có trong truyện cũng không còn giống nữa.

Thương Cấm, một vạn năm trước, nơi tu luyện của một vị cường giả

võ tông, tựa hồ trong truyện có viết về nó!

Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch đi theo mấy vị phía trước, không bao lâu, một tòa cung điện nguy nga ánh vào mi mắt của mấy người.

“BànLongTrụnàythoạt nhìn không tồi!” Ninh Hoài nói.

https://thuviensach.vn

“BànLongTrụnày có vẻ như đãdung nhập lục cấpBíKim vào, đích xác không tồi.” Lâm Mặc Uyên lạnh lùng nói.

Ninh Hoài cười nói: “Tuy rằngđãdung nhập loại tài liệu lục cấp này vào, nhưngmà cũng không nhiều lắm,đợita tìm luyện khí sưlấyraBíKim, rồithay đổi thành nguyên thạch,sau đó sẽchia đều chocác vị.”

Đám người Lâm Mặc Uyên gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý.

Diệp Thạch mím môi thầm nghĩ, thì ra võ hoàng đối với bảo vật cũng như nhạn quá bạt mao* nha!

*Nhạn quá bạt mao: chim nhạn bay qua còn muốn đưa tay rút mấy cộng lông, ý nói chuyện gì đã qua tay mà có lợi ích thì sẽ nhất quyết không bỏ qua.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi phía sau nhìn mấy người kia thu bảo vật, dọc đường đi, mấy người kia đều có thu hoạch, nhưng thu hoạch cũng không lớn.

Mọi người đi vào một gian phòng treo tranh, “Nhiều tranh ghê!” Cố

Diệu Ngọc hơi kinh ngạc thốt ra.

“Không nghĩ tới là vị võ tông kia lại là một người yêu tranh.”

Mấy trăm bức tranh trưng bày trong phòng, mỗi bức đều giống như

thật.

Đôi mắt Mộ Thần nhanh chóng quét qua trên một hàng tranh, ánh mắt dừng lại trên một bức tranh trên cửa, trong bức tranh vẽ một nam tử diện mạo thanh nhã, dung mạo của nam tử cũng không tính là xinh đẹp, nhưng lại có một cỗ khí chất ôn nhuận như ngọc.

https://thuviensach.vn

Trang Du vừa định đi tới lấy bức họa kia, bức họa đã bị Mộ Thần nhanh chân chạy tới nắm vào tay.

“Mộ Thần…” Trang Du theo bản năng gọi lên tiếng.

Mộ Thần một tay nắm bức họa, một tay nắm tay Diệp Thạch, trên bức họa tản ra một luồng kim quang, kéo hai người Mộ Thần và Diệp Thạch đi vào.

“Hai người các ngươi muốnlàmgì?” Ninh Hoài cả kinh bật thốt.

Lúc đám người Lục Hành Phong phát giác không ổn thì Mộ Thần đã phát động truyền tống trận trên bức tranh.

Lâm Mặc Uyên phất tay một kiếm bổ vào truyền tống trận, truyền tống trận phát ra một màn kim quang, bắn ngược lại Lâm Mặc Uyên. Trước khi truyền tống trận được phát động thì ai cũng có thể dễ dàng hủy diệt, nhưng sau khi đã phát động được truyền tống trận, cho dù là võ hoàng thì cũng vô pháp nghịch chuyển!

Vài tên võ hoàng mắt mở trừng trừng nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch biến mất ngay tại trước mắt mình.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

174. Chương 174

“Phanh!” Diệp Thạch rơixuống dưới đất thật mạnh, tuy rằng bị té có hơi đau, nhưng Diệp Thạch lại có loại cảm giác trần ai lạc định*.

*Trần ai lạc định: ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả, như hạt bụi đến cuối cùng cũng lắng xuống.

Mộ Thần cũng rơixuống bên cạnh Diệp Thạch.

“Đây là nơi nào?” Diệp Thạch xoa xoa cái mông nãy bị té nên hơi đau, nhíu mày hỏi.

Mộ Thần mỉm cười nói: “Ta cũng không biết. Nhưng hình như chúng ta đã thoát khỏi mấy lão già kia rồi.”

Diệp Thạch thở ra một hơi, gật đầu nói: “Ánh mắt của tên Lâm lão đầu kia khi nhìn ta thật sự là ghê tởm.”

Đối phương tựa hồ coi y thành vật trong lòng bàn tay, ánh mắt kia như

là muốn ăn tươi sống nuốt y vậy, Diệp Thạch mím môi, trong mắt hiện lên sự chán ghét.

Mộ Thần nheo mắt, ở thế giới này có thuật đoạt mắt, cái lão nhân họ

Lâm kia hẳn là đã coi trọng linh mắt của Diệp Thạch. Thật là một tên chết tiệt!

https://thuviensach.vn

Qua vài giây sau khi Mộ Thần và Diệp Thạch bị truyền tống đi, đám võ hoàng lập tức bùng nổ.

“Xảy ra chuyện gì?! Mộ Thần Diệp Thạch đi đâu rồi?” Cố Diệu Ngọc giận dữ hét lên.

“Hình như đã bị truyền tống đi rồi ạ.” Trang Du cắn môi, buồn bã thất vọng đáp lời. Trang Du vuốt ngực, cảm giác trong tâm thiếu một khối, cái loại cảm giác chí bảo đã bị người khác đoạt lại tới nữa rồi.

“Trên bức tranh vừa nãy có một truyền tống trận.” Lâm Mặc Uyên nói, khuôn mặt hắn trở nên âm trầm.

“Tranhđâu?!” Ninh Hoài nhíu chặt mày hỏi.

“Không thấyđâu nữa,chắc là đãbị truyền tốngchung luônrồi.”

“Maukiểm trathửxemtrên những bức tranhkhác có truyền tống trậnhay không, ta không tinlàchỉ có một bứctranhkia có.”

“Trên bứctranh kiavẽ cái gì,trongcác ngươi có ai thấy rõkhông?” Sắc mặt Lục Hành Phong lạnh như băng, hỏi.

“Hình nhưlà một nam tửcódiện mạo ôn nhuận.” Trang Du do dự một chút mới nói.

“Một nam tửcódiện mạo ôn nhuận?Vậyphiềnphức rồi!” Lục Hành Phong cắn răng.

“Phiềnphức?Sao lạiphiền?” Lâm Mặc Uyên không hiểu.

“Chủ nhâncủa cái bí cảnh nàyhẳntênlàGiangThành,tanghe nóiGiangThành có một ái nhânlàsong nhi, tình cảmcủahai ngườirấttốt,sau khi song nhi kia chết thì GiangThành liền ẩn cư, vừa ẩn cư chính là mấy ngàn năm.” Lục Hành Phong chậm rãi kể.

https://thuviensach.vn

Nghe nói, Giang Thành đối với song nhi nọ tình sâu như biển, nếu người được vẽ trên bức tranh kia chính là ái nhân của Giang Thành, vậy nơi mà Mộ Thần và Diệp Thạch bị truyền tống qua chắc chắn sẽ là một nơi có bảo vật nhiều nhất.

“Lục Hành Phong, ngươi biếtchuyện GiangThànhvà ái nhân thì saokhông nói sớm?!” Cố Diệu Ngọc tức giận lên tiếng.

Lục Hành Phong híp mắt, tức giận đáp lại: “Ta khôngcó việc gì thì đikể chuyện tình yêu củangười ta làm gì?”

Cố Diệu Ngọc híp mắt, tên Lục Hành Phong này nhiều mưu nhiều kế, nếu không phải là bị hai tên nhóc Mộ Thần và Diệp Thạch nhanh chân tới trước, vậy bức tranh kia hơn phân nửa là phải dừng trong tay lão đầu đó rồi.

“Lâu Thanh, đềudochuyện tốtcủangươiđó,đang tốt lànhtự

nhiênlạimang haitên nhóc đótới làm gì?” Ninh Hoài khó chịu nói.

Lâu Thanh cảm thấy có chút oan uổng, hắn mang theo Mộ Thần và Diệp Thạch tới đây bởi vì bản lĩnh của hai tên đó rất tốt, lại nghĩ thực lực hai tên nhóc đó chỉ là võ linh, có làm thế nào cũng không trốn thoát lòng bàn tay hắn, ai có thể nghĩ tới Mộ Thần và Diệp Thạch cư nhiên lại có gan ly khai trước mắt hắn như thế.

“Được rồi,mọi người đừng ồn nữa,mọi ngườikiểm tra một chútxem trênnhữngbức tranh kháccòn có truyền tống trận hay không,có thể làbọn họ

cũng không truyền tống được tớinơi nàotốtđâu.” Lục Hành Phong lạnh lùng nói.

… …

Ở giữa mật thất, nơi mà Mộ Thần và Diệp Thạch truyền tống tới, có một quả cầu thủy tinh, quả cầu đó lóe ra bảy màu sắc, trên vách tường lại https://thuviensach.vn

có hình chiếu của mọi chỗ, trên bức tường còn có sơ đồ của toàn bộ cung điện.

Trong đó Diệp Thạch dễ dàng phát hiện thân ảnh của đám người Lục Hành Phong, nhìn thấy cả đám người đó sắc mặt khó coi, Diệp Thạch trong nhất thời dâng lên một cỗ khoái ý.

“Chúng ta ở đây có an toàn không? Bọn họ có thể tìm được chúng ta không?” Tuy giờ Diệp Thạch đang rất vui vẻ nhưng cũng không khỏi có chút bất an.

Mộ Thần suy nghĩ rồi nói: “Tạm thời chắc là an toàn.”

Trong nguyên văn thì Trang Du ngẫu nhiên động tới truyền tống trận trên bức tranh, sau đó Lục Hành Phong, Lục Nghiêu và Trang Du cùng nhau bị truyền tống tới gian phòng này.

Căn phòng này là trung tâm của cả cung điện.

Cung điện chia làm ngoại điện và nội điện, gian phòng này tất nhiên là trong nội điện, nội điện có trận pháp bảo hộ, người ở bên ngoài rất khó tiến vào đây.

Nguyên văn thì đám người Trang Du chiếm cứ nơi có tài nguyên chất lượng tốt nhất trong cung điện, còn mấy tên hoàng cấp khác thì chỉ có thể

buồn bực ăn cơm thừa canh cặn ở ngoại điện.

Diệp Thạch thấy đám người Trang Du động đến mấy bức tranh, bị

truyền tống tới những địa phương khác nhau.

Diệp Thạch đưa ánh mắt tới sơ đồ cung điện trên vách tường, thấy mấy nơi được truyền tống tới đều là ngoại điện, nhất thời thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

“Chúng ta đi ra ngoài xem thử để hiểu biết thêm một chút tình huống đi.” Diệp Thạch đề nghị.

Mộ Thần gật đầu.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi dạo một vòng nội điện, sắc mặt hai người đều có chút ửng hồng.

Nội điện chia làm tổng điện, luyện đan thất, luyện khí thất, minh văn thất, trận pháp thất, phù thất, tu luyện thất, linh thú thất và vườn linh thảo.

Tổng điện chính là nơi có quả cầu thủy tinh, có thể chưởng khống mọi nơi trong cung điện.

Bên trong năm gian phòng: luyện đan thất, luyện khí thất, minh văn thất, trận pháp thất và phù thất đều có số lượng lớn sách vở và tài liệu liên quan.

Trong linh thú thất thì không có linh thú, nhưng ngược lại có một ít tài liệu cần có khi nuôi dưỡng linh thú, còn có một ít quyển sách về cách nuôi dưỡng linh thú, còn trong tu luyện thất thì có một nguyên tuyền.

Linh thảo viên trung tứ cấp linh thảo tùy ý nhưng thấy, ngũ cấp linh thảo cũng rất nhiều, lục cấp kính thảo có hơn mười gốc cây.

“Phát tài!Chúng ta phát tàirồi!” Diệp Thạch kích động nói thầm.

Mộ Thần cũng kích động gật đầu, đích thực là đã phát tài, đây là có bao nhiêu tài nguyên đây! Khó trách Trang Du được trở thành nhân vật chính, tài nguyên lớn như vậy đều thuộc về hắn và tình nhân của hắn, hắn có thể không trở thành nhân vật chính sao?

“Mộ Thần, gian phòngmàvừa rồi chúng taởhình như là trung tâm cung điện.” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, “Không sai.”

Diệp Thạch có hơi bất an: “BọnTrang Duđãbị truyền tốngtới nhữngđịa phươngkhác nhau, những địa phươngđó hìnhnhư đềuởngoại điện.”

“Ngoại điện chưachắc sẽ có thứtốtnhư ở đây.” Mộ Thần nheo mắt mỉm cười.

Đồ vật trong nội điện và ngoại điện khác nhau như trời với đất, đây là đãi ngộ khác biệt giữa nhân vật chính và pháo hôi, nhưng hiện tại, đồ vật trong nội điện đều thuộc về hắn và Diệp Thạch.

“Không biết bọn họ có thể bị truyền tống vào nội điện không, nếu bọn họ không truyền tống vào, có cái trận pháp thất cấp này làm cái chắn, chúng ta tạm thời coi như đã an toàn.” Diệp Thạch châm chước nói.

“Ta nghĩ, bọn họchắc sẽ khôngtruyền tống vàođược.” Mộ Thần cười, vân đạm phong khinh nói.

Diệp Thạch nhíu mày lo lắng, y và Mộ Thần biến mất trước mặt đám người hoàng cấp, những người đó hiện tại nhất định đã hận chết y và Mộ

Thần, nếu họ tiến vào, vậy y và Mộ Thần cơ bản sẽ không còn đường sống.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Diệp Thạch khẩn trương hỏi.

Mộ Thần cười, “Cònlàm thế nàonữa? Tu luyệnthôi!Đây chính là thánh địa tu luyệnkhóvàođượcđó, ngươi không cảm thấyvậysao?”

Diệp Thạch gật đầu, “Cảm thấy!” Nơi này cái gì cũng không thiếu đấy.

Nơi này nguyên bản chính là nơi võ tông tu luyện, cả tòa cung điện được bố trí Tụ Nguyên Trận với số lượng lớn, tu luyện thất trong nội điện còn có một nguyên tuyền nữa, cả Huyền Phong đế quốc cũng không có địa https://thuviensach.vn

phương thích hợp tu luyện cỡ này đâu. ••••••••••Diệp Thạch cùng Mộ Thần dịch quả cầu thủy tinh vào trong tu luyện thất, quả cầu thủy tinh có thể

giám sát hướng đi bên ngoài, có quả cầu này ở đây, hai người có thể yên lòng một bên tu luyện, một bên giám sát hướng đi bên ngoài.

Diệp Thạch nhìn đám người Lâu Thanh bên ngoài loạn chuyển nơi nơi, trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc.

“Mộ Thần,ngươi làmthế nàolại chọnđượcbứctranh kia trong hơntrămbứctranhở đó vậy?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Mộ Thần mỉm cười trả lời: “Trong tất cả các bức thì bứctranhkiađược vẽsinh độngnhất.Trong tranh thìquan trọngnhấtlà sinh động, nếu không dùngnhiềutìnhcảm vào đó thìsẽ khôngvẽ ra được một bức tranhnhư vậy, nếu như là ta, đồ tốt nhất,tanhất định sẽ lưu cho người yêucủa ta.” Mộ Thần thâm tình nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt, quẫn bách nói: “Ngươi thật hiểuvề tranh nha.Tathìkhông nhìn rađược cái gì cả.”

Mộ Thần cười khan trong lòng, hắn cũng không phải là cái gì cũng nhìn ra được, đây chỉ là nhờ vào nguyên văn, còn mấy câu về tranh ảnh mà hắn nói, bất quá chỉ là lấy tới có lệ với Diệp Thạch thôi.

Nhóm người Lâu Thanh ở bên ngoài vắt hết óc để tìm Mộ Thần và Diệp Thạch, còn Mộ Thần và Diệp Thạch thì lại tu luyện đâu vào đấy.

Diệp Thạch trước đó còn có chút không yên lòng, nhưng thấy đám người kia vẫn còn chưa vào đây được, từ từ liền yên tâm, cố gắng đề cao thực lực.

Hai người trong bí cảnh tu luyện hơn một tháng, vừa có đầy đủ

nguyên khí, lại có thêm tài nguyên duy trì, tiến độ tu luyện của hai người lập tức bay nhanh, cả hai liền nhanh chóng trở thành lục cấp võ linh.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bớt thời giờ ở linh thú thất bồi dưỡng Thôn Thiên Phong, dưới tác dụng của Khiếu Yêu Dịch, Thôn Thiên Phong cuối cùng cũng có động tĩnh. ••••••••Đám người Lâu Thanh tìm tòi một vòng ngoại điện rồi nhanh chóng tụ hợp lại với nhau.

“Đã lục soát khắp ngoại điệnrồi, không có nhìn thấy Diệp Thạch và Mộ Thần, haitên nhóc kia chắclàđãbị truyền tốngtớinội điệnrồi.” Ninh Hoài vừa phẫn hận, vừa ghen tị nói.

Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, “Ở ngoại điện đều làmấy thứthông thường, thứ tốt đềuở trongnội điệnhết, nếu vào nội điện không được, chúng ta lần này liền tínhlàđến khôngcông.”

Ninh Hoài híp mắt, tu vi tới cái trình độ này như bọn họ, thứ có thể

nhìn vừa mắt đã rất ít.

Vì để tiến được vào cái bí cảnh này, kỳ thật bọn họ đều trả giá rất nhiều.

Lâu Thanh cau mày, Mộ Thần và Diệp Thạch đều do hắn mang tới, về

điểm ấy, mấy người này đều có chút bất mãn với hắn.

“Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào nội điện.” Lộ đi phong nói.

“Nội điện có thất cấp trận pháp bảo hộ!” Cố Diệu Ngọc nhăn mi nói, cái trận pháp lục cấp ở bên ngoài lúc trước đã tổn thất một người trong bọn họ, huống chi cái trận pháp thất cấp trong nội điện này.

“Khôngphảilà Thất Thải Huyết Cưu cũng đã tớiđây rồisao? Nghĩcách để bọn nódò đườnglà được!” Lục Hành Phong lạnh lùng đề nghị.

Cố Diệu Ngọc hơi suy nghĩ rồi nói: “Biện pháp nàycũngcó chút khả

thi.”

https://thuviensach.vn

“Nếu tiến vàođượcnội điện,vậycái thằng nhóc Diệp Thạchkianhất địnhphảilưu cho ta!” Lâm Mặc Uyên âm trầm nói.

Lâm Mặc Uyên từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thạch thì đã nghĩ làm thế nào đoạt đôi mắt Diệp Thạch vào tay, Lâm Mặc Uyên vốn tưởng rằng người nọ đã là vật trong lòng bàn tay mình, nào biết, hắn cư

nhiên mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thạch biến mất trước mắt! Đúng là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã!

Trang Du cắn môi nghĩ thầm, rất nhiều thứ ở ngoại điện đối với hắn mà nói đều là vật vô giá, vậy trong nội điện sẽ có bao nhiêu thứ tốt đây?!

Nhưng hiện tại những thứ tốt đó đều về tay Mộ Thần và Diệp Thạch.

“Nếu để ta tìm đượcMộ Thần, ta nhất địnhsẽnghiền xươnghắnthành tro!” Lâu Thanh âm ngoan lẩm bẩm.

Trong khoảng thời gian này, Lâu Thanh bị đám người kia xa lánh thảm, oán hận đối với Mộ Thần và Diệp Thạch cũng càng ngày càng sâu.

Diệp Thạch cắn môi, nhìn đám người Lâu Thanh trong quang ảnh, sắc mặt buộc chặt.

Thủy tinh cầu chỉ có thể chiếu hình ảnh, không nghe được thanh âm, nhưng Diệp Thạch hiểu ngôn ngữ môi, những câu nói của đám người kia, Diệp Thạch hiểu nhất thanh nhị sở.

Diệp Thạch nhìn Lâu Thanh, đôi mắt hiện lên nồng đậm sát khí.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

175. Chương 175

“Mộ Thần, bọn họ tính xông tớiđây.” Diệp Thạch nhăn mày nhìn chằm chằm hình ảnh trên tường, nói với Mộ Thần.

Mộ Thần khoanh tay quan sát, “Tađãbiết.”

Trong truyện, đám võ hoàng bên ngoài cho dù hao hết tâm cơ cũng không có thể bước vào nội điện, ngược lại còn bồi mệnh vào. Nhưng lúc này, người ở trong nội điện chính là mình và Diệp Thạch, mà Lục lão đầu và Trang Du có ánh sáng nhân vật chính thì đều đứng bên ngoài, tình huống sẽ không lạc quan được như thế nữa.

“A! Trang DuvàLâm Mặc Uyên đi rarồi, bọn họđangnghiên cứu trận pháp.” Diệp Thạch mở to mắt hô lên.

Mộ Thần cắn răng nói: “Trang Dugiốngngươi, hắncó thể nhìn rachỗbạc nhượctrongtrận pháp, nếubọn họ xuống tay nhằm vào nhược điểm trận pháp thất cấp, chúng ta thậtsự sẽcó khả năng nguy hiểm!”

Trang Du có ánh sáng nhân vật chính, nếu hắn ở bên trong nội điện thì chắc chắn sẽ không sao, nhưng nếu Trang Du ở bên ngoài, vậy thì khó nói.

Diệp Thạch mím môi, “Chúng taphảilàmgì?”

Tuy rằng trận pháp thất cấp trong nội điện rất lợi hại, nhưng bởi vì lâu năm ít tu sửa, hẳn là rất nhiều nơi đã xuất hiện vấn đề.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần suy nghĩ rồi cười, “Làmgì à? Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn,họpháthì chúngta tu bổ!”

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, trận pháp thuật của y và Mộ Thần đều không kém, còn tên Lâm lão đầu kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một ngũ

cấp trận pháp sư, y không tin y và Mộ Thần liên thủ còn kém hơn đối phương và Trang Du.

“Yên tâm đi, có trận pháp thất cấpở đây, bây giờ chúng tavẫnchiếm thượng phong.” Mộ Thần nhẹ nhàng an ủi.

Diệp Thạch gật đầu, mỉm cười với Mộ Thần, “Ta không sợ, có ngươiở

đây,ta không sợcái gì hết!”

Mộ Thần xoa xoa đầu Diệp Thạch, “Cho dùxảy rachuyện, bất quáthìchúng tachết chung một chỗ.”

Diệp Thạch gật đầu, tựa vào người Mộ Thần, thầm nghĩ: nếu thật có thể cùng Mộ Thần chết chung với nhau, vậy coi như cũng không uổng cuộc đời này.

Trang Du và Lâm Mặc Uyên ở chung quanh bên ngoài tuần tra một phen, Trang Du ghi chép lại những nhược điểm trên trận pháp, chuẩn bị

mạnh mẽ đột phá.

Mộ Thần và Diệp Thạch cũng tuần tra một vòng, cũng ghi chép những nhược điểm trong trận pháp, chuẩn bị tu bổ.

Bốn người tuần tra, tuần tra, tuần tra, sau đó bốn người liền tuần tra tới chung chỗ.

Cách một tầng ánh sáng của trận pháp, bốn người bốn mặt giáp nhau.

https://thuviensach.vn

“Ngươi****thằng nhóc, ngươicứchờta đi!” Lâm Mặc Uyên vừa nhìn thấy Diệp Thạch, nhất thời tức giận chửi ầm lên.

Diệp Thạch nhìn thấy Lâm Mặc Uyên thì ác ý khiêu khích một phen:

“Lão bất tử,lãotới đánh tanày! Đến! Đếnđây!Lãokhông đếnđược sao?”

Nghĩ tới việc người nọ mơ ước hai mắt mình, trong lòng Diệp Thạch liền ác hàn một trận.

Lâm Mặc Uyên nện một quyền lên quồng sáng trận pháp, lại bị quầng sáng trận pháp bắn ngược ra ngoài.

Diệp Thạch thấy Lâm Mặc Uyên bị thương, đắc ý cười ha ha.

“Ngườiratayvới tađều sẽgặpbáo ứng.” Diệp Thạch chống nạnh, đắc ý dào dạt nói.

Trang Du nhìn Diệp Thạch trong quầng sáng không ai bì nổi, tư vị

trong lòng nói không nên lời.

“Diệp Thạch, làm ngườithì đừng quáđắc ý vênh váo.” Trang Du sâu sắc nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch bĩu môi, y có chỗ nào mà đắc ý vênh váo, y chỉ là đang trút giận thôi mà.

Dù sao, cho dù bây giờ y điệu thấp khúm núm, đám lão già kia cũng sẽ không bỏ qua cho y, một khi đã như vậy, giờ y làm càn một chút thì thế

nào?

“Hừ!Không cần ngươi quan tâm.” Diệp Thạch nhếch miệng nói với Trang Du.

Động tĩnh của Lâm Mặc Uyên hấp dẫn đám người Lâu Thanh tới đây.

https://thuviensach.vn

Cách quầng sáng, Diệp Thạch làm mặt khỉ với một đám võ hoàng, làm cho đám võ hoàng giận sôi lên.

“Thằng nhóc ngươi,ngươi cẩn thậnvớitađi, chờ ta đi vàođược, tasẽlột da xẻo thịtngươi!” Cố Diệu Ngọc hung dữ hét lên.

Diệp Thạch trên mặt hiện lên vài phần sắc lạnh, “Mụ giàthối, mẫu dạ

xoa,mụtớiđây! Đến! Tiểu gia không sợmụ!”

“Ngươi… ngươi…ngươi!” Cố Diệu Ngọc bị Diệp Thạch chọc tức không thở nổi.

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt Cố Diệu Ngọc tràn đầy phẫn nộ, trong lòng sảng khoái một trận, nữ nhân xấu xa này nguyên bản tính vẩy độc dược vào người y và Mộ Thần để dẫn Thất Thải Huyết Cưu cho bọn họ đi, đúng là tâm địa rắn rết.

Lục Nghiêu nhìn Diệp Thạch đứng trong đại trận, tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy hâm mộ.

Đối với đám cường giả nổi danh này, cho dù có ông nội làm hậu thuẫn, hắn cũng chỉ có thể tất cung tất kính đối với họ, nhưng Diệp Thạch lại có thể kiêu ngạo như vậy, còn không cần phải gánh vác hậu quả nữa.

… …

Diệp Thạch mở ra sách trận pháp trong nội điện, nói: “Bên ngoài trận pháp bảo hộ chúng tacó TinhTúTrận,trận pháphấp thusức mạnh trong các vì sao đểduy trì vận chuyển,trong nhómtrận pháp thất cấpthìcũng coi nhưlàlợi hại, chúng ta tránhđượcrồi.”

Mộ Thần cười nói: “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cười cười, lật tới một trang tư liệu về trận pháp, “Tuy rằng trận pháp kia rất lợi hại, nhưng cũng có vài nơi đã có chút vấn đề.”

Mộ Thần cũng bước tới nhìn, “Không sai, kết quả ngươi quan sát được không khác lắm với kết quả tính toán của ta, ta cũng tính được mấy nơi này có chút vấn đề.”

Diệp Thạch mở ra quyển sách trận pháp kim sắc thu hồi từ tay Diệp Tầm.

“Trong sách này có một loại thuật dung trận, có thể dung hợp những trận pháp bất đồng vào chung với nhau.”

“Ta đã xem qua, nếu nhập Nhiếp Tinh Trận ngũ cấp vào trận pháp thất cấp nàythìcó thể bù lại một vàichỗ thiếu hụt của Tinh Tú Trận.” Diệp Thạch tràn đầy tự tin nói.

Mộ Thần cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, kỳ thật thêm Tiệt Tinh Trận lục cấp vào thì hiệu quả càng tốt.”

“Đáng tiếc là chúng ta không phải lục cấp trận pháp sư.” Diệp Thạch ủ

rũ nói.

Mộ Thần nói: “Đúng vậy. Hiện giờ không phải, nhưng sớm muộn gì cũng là, nhưng giờ nói cái này thì còn quá sớm, việc cấp bách bây giờ là sống tiếp thế nào.”

… …

“Quá kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo! Chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có biện pháp với bọn nó sao?” Cố Diệu Ngọc siết chặt tay, thần tình dữ tợn.

Cố Diệu Ngọc cắn răng, sau khi ả trở thành võ hoàng thì vẫn luôn được mọi người lấy lòng, giờ lại bị một tên tiểu bối chỉ vào mũi mắng. Cố

https://thuviensach.vn

Diệu Ngọc sắp điên lên rồi!

Lục Hành Phong bình tĩnh nhìn Cố Diệu Ngọc, lên tiếng: “Bình tĩnh, chớ nóng nảy.”

Cố Diệu Ngọc cắn răng, căm giận ngồi xuống.

Lâu Thanh nhìn Cố Diệu Ngọc đang nổi trận, trong lòng ngập tràn đầy hối hận, lúc trước hắn đã nghĩ thế nào mà lại mang hai vị Mộ Thần Diệp Thạch tới đây vậy trời.

Lâm Mặc Uyên lấy ra một quyển sách trận pháp, nói: “Ta đã cẩn thận quan sát trận pháp rồi, cái trận pháp thất cấp này đã vận chuyển nhiều năm, đã có nhiều chỗ đã bắt đầu biến chất, chứ nó không phải luôn vô địch, chúng ta sẽ có cơ hội đánh vỡ nó.”

Cố Diệu Ngọc vui sướng nói: “Thật không? Tốt quá, sau khi đánh vỡ

trận pháp, ta muốn cho tên nhóc kia biết tay!”

Lâm Mặc Uyên nhăn mày nói: “Mộ Thần thì tùy các ngươi xử lí, nhưng Diệp Thạch là của ta.”

Cố Diệu Ngọc không cho là đúng: “Không phải là ngươi chỉ muốn một đôi mắt của tiểu tử kia thôi sao? Mắtthìtặng cho ngươi, ngườithìcho ta!”

Ý đồ của Lâm Mặc Uyên bị nói ra, hắn cũng không để bụng, chỉ gật đầu.

“Lâm lão đầu, đổi mắtcũngcó phiêu lưu, ngươi đừngtự làm mìnhmù.”

Ninh Hoài lạnh nhạt nói.

Lâm Mặc Uyên không để bụng: “Không cần các ngươi quan tâm.”

https://thuviensach.vn

Hắn đã sớm nghĩ tốt, trước tiên đổi một con mắt rồi xem tình huống, nếu thất bại, thì hắn vẫn còn một con mắt, cũng đủ dùng, còn nếu thành công, vậy hắn có thể có được Linh Văn Nhãn, hắn lập tức sẽ có cơ hội nhanh chóng trở thành trận pháp đại sư.

Mấy người nghe thấy lời của Lâm Mặc Uyên, lúc này cũng không nói thêm cái gì nữa.

Lâu Thanh siết tay ngồi một bên, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

“Có ba nơi xem như yếu ớt nhất trong trận pháp, phân biệt là…” Lâm Mặc Uyên bắt đầu lên kế hoạch.

Trong nội điện, Mộ Thần và Diệp Thạch gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên tường.

“Kết quảbọn họcóđượcgiốngchúng ta!” Diệp Thạch xem rồi nói.

Mộ Thần không tiếng động gật đầu.

“Trong tay ta còn cónửabình độc, chúng tavẩyđộctớibanơi đó,haylàchỉ

chọnmộtnơi?” Lâm Mặc Uyên đạm mạc trưng cầu ý kiến.

“Đương nhiên là chỉ nên chọn một nơi!” Cố Diệu Ngọc nói. “Loại thời điểm nàytấtnhiên lànêntập trung công kích,nóđáng tinhơn.”

Cố Diệu Ngọc vừa nói lời này ra, đám người Lục Hành Phong liền sôi nổi gật đầu.

“Uy lựccủa TinhTúTrậnvàobuổi tốilớn hơn vàoban ngày, buổi sáng ngày mai chúng tasẽđộng thủ!” Lâm Mặc Uyên nghĩ nghĩ rồi nói.

… …

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghiến răng: “Đám người kia tính dẫn Thất Thải Huyết Cưu đếnphátrận.”

Mộ Thần cau mày, sau khi đàn Thất Thải Huyết Cưu đi vào thì cứ đâm trái đâm phải ngay ngoại điện, đám người Lâu Thanh vẫn luôn trốn tránh đám súc sinh lắm lông kia, nên vẫn tường an vô sự.

Mộ Thần trầm tư một chút mới nói: “Xem ra, tốc độ chúng taphảinhanh hơnnữa, trướctiên phảichế tạoNhiếpTinhTrận ra đã.”

Diệp Thạch gật đầu.

Mộ Thần liền làm không ngừng nghỉ cả đêm, gấp gáp chế tạo ra một đám ngũ cấp Nhiếp Tinh Trận Kỳ.

“Sau khixác địnhđượcbọn họ động thủsẽở đâu, chúng tasẽ ra taybổ

trận!” Mộ Thần lên tiếng.

Diệp Thạch gật mạnh, “Được!”

Diệp Thạch gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên tường, thấy một con vẹt mỏ đỏ bay về hướng đông nam, Diệp Thạch dễ dàng nhận ra, con vẹt kia chính là sủng vật của Cố Diệu Ngọc.

“Xác địnhđược rồi,là vị trí hướngđông nam!” Diệp Thạch nói.

“Đi!” Mộ Thần lập tức đứng lên cầm tay Diệp Thạch, chạy vội qua hướng đông nam.

Diệp Thạch chạy theo Mộ Thần, rất nhanh liền xuất hiện ở vị trí đông nam, xa xa liền thấy trên cổ con vẹt kia có treo một cái bình ngọc.

Con vẹt bay thẳng tới một cái tiết điểm trên trận pháp, nổ thành một mảnh huyết vụ.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mím môi, trên bình ngọc được dán Phá Phù, bay tới đúng nơi thì sẽ tự động nổ, bình ngọc có độc cũng chính xác hất vào trận pháp.

Vốn thấy Cố Diệu Ngọc hay đối xử với con vẹt đó như bảo bối, cao cấp linh đan thế mà cũng để cho nó ăn, Diệp Thạch còn tưởng rằng Cố

Diệu Ngọc rất có tình cảm với con vẹt này chứ.

“Động thủ!” Mộ Thần quát nhỏ.

Diệp Thạch gật đầu, dung hợp Nhiếp Tinh Trận vào trong trận pháp.

Hai người vừa mới hoàn thành xong một bước này, một đám Huyết Cưu liền gầm rú bay phần phật tới.

Lực hấp dẫn của Khổ Độc đối với Thất Thải Huyết Cưu là trí mạng, một đám Huyết Cưu bưu hãn không sợ chết xông lên tới quầng sáng.

Nhìn thấy một đám Thất Thải Huyết Cưu chạy hướng về mình, sắc mặt Diệp Thạch nhịn không được mà hơi tái nhợt lại.

Trận pháp sáng lên một trận, một con Huyết Cưu thất cấp xông lên đầu tiên đã bị trận pháp bộc phát ra quang mang trực tiếp đánh chết.

Con Huyết Cưu này vừa chết, những con Huyết Cưu khác lập tức có vẻ hơi bất an.

… …

Đám người Cố Diệu Ngọc đứng ở chỗ xa, dùng linh hồn lực giám sát động tĩnh bên này.

“Sao có thể như vậy? Không phải nóichỗ đó là nơiyếu nhất sao?Trận phápthất cấpđáng sợ như vậysao? Ngay cả địa phương yếu ớt nhất cũng có thể bộc phát ra uy lực cỡ đó?” Cố Diệu Ngọc thất vọng thì thào.

https://thuviensach.vn

Lâm Mặc Uyên cắn răng, “Khôngđúng, haitêntiểu vương bát đảnkia hình như đangtubổ một cái trận pháp vàonơi yếu ớt kia,làm cho nơinguyên bảnyếu ớtlạitrở nênkiên cố.”

“Tu bổ một cái trận pháp? Trận pháp còn có thểtubổsao?” Cố Diệu Ngọc kinh ngạc hỏi.

“Hình như haiđứa nósử dụngDungTrậnThuật.” Loại Dung Trận Thuật này tương đối hiếm, hắn cũng chỉ mới nghe nói qua, vẫn chưa được có nhìn thấy lần nào, kết quả lần đầu tiên gặp được lại là trong loại tình huống này.

“Trên tay haitên nhóc kianhất định có truyền thừa trận pháp cao cấp.”

Lâm Mặc Uyên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không thể nào!Truyền thừa trận pháp thuậtcủa ThánhTinh không ra làm saohết mà?!” Ninh Hoài nói thầm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

176. Chương 176

Có hấp dẫn hơn thì cũng không bằng tánh mạng, đám Thất Thải Huyết Cưu chết một con đầu đàn, hai con Huyết Cưu lục cấp khác nhất thời bị dọa sợ bay tránh ra chỗ đó.

Yêu thú lục cấp đã sớm mở ra linh trí, tự nhiên biết được xu lợi tị hại.

Một đám Thất Thải Huyết Cưu vây quanh trận pháp, nhưng cũng không đâm trái đâm phải như trước.

“Đám Thất Thải Huyết Cưu kia bị dọarồi.” Ninh Hoài nghiến răng nói.

Cố Diệu Ngọc phẫn hận, “Đám súc sinhkiađúnglà vôtích sự,chỉnhư

vậyđãbị dọa,tốn mạng con vẹt củata.”

Thực lực con vẹt kia của Cố Diệu Ngọc cũng không coi như là mạnh mẽ, nhưng Cố Diệu Ngọc lại rất yêu thích.

“Hừ,chỉ làmột con vẹttứ cấpmà thôi, có gìmàđáng tiếc,bìnhkhổ độc của ta mới đáng tiếcnày.” Lâm Mặc Uyên không cho là đúng, hừ một tiếng.

Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, tức giận trừng Lâm Mặc Uyên, nhưng không có phản bác.

Lục Hành Phong híp mắt, quang mang mà vừa rồi trận pháp toát ra đã trực tiếp giết chết một con yêu thú lục cấp! Nếu bọn họ ra tay, chắc chắn https://thuviensach.vn

tràng diện cũng sẽ giống thế, cái trận pháp thất cấp này đúng là đáng sợ!

“Lui!” Diệp Thạch quan sát đám Thất Thải Huyết Cưu đang vây quanh ngoài trận pháp, thông báo.

“Ừ, giờ chúng ta về đi, còn có hai bộ trận kỳ nữa, chúng ta cũng phải tu bổ lại hai nơi khác.” Mộ Thần bình tĩnh nói.

Diệp Thạch gật đầu.

Đám người Cố Diệu Ngọc lần thứ hai tập hợp lại.

“Tất cả mọi người nghĩ chủ ý đi, chúng ta cứ thế mà dẹp đường hồi phủ, hay là phải làm gì?” Lâu Thanh ủ rũ nói.

Lâm Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: “Lâu Thanh, lúc ấy ngươi mời ta đã có nói, lần này đến, ta ít nhất có thể có được một kiện pháp bảo giá trị không thua bảo vật lục cấp! Nhưng mà hiện tại thì sao? Khổ độc trân quý nhiều năm của ta lại tiêu hao không còn! Nó chỉ đáng giá bằng mấy thứ rác rưởi này thôi à!”

Ninh Hoài bất đắc dĩ đi ra hoà giải: “Lâm đạo hữu, ngươiđừng quátức giận, ai có thể nghĩtớichuyện nàylại biếnthành như vầy.”

Ai có thể nghĩ đến hai con kiến mà bọn họ không để vào mắt lại bị

truyền tống vào nội điện, lại còn nhờ trận pháp mà ngăn bọn họ ngoài cửa.

“Ta không đi, taở đây!” Cố Diệu Ngọc lạnh lùng nói. “Cứ như vậy mà đi? Chúng ta tân tân khổ khổ tìm được bí cảnh, lại hao tổn tâm cơ mới xông vào được, kết quả lại bị hai tên võ linh ngáng chân, mà cố tình lại không thể phản! Cố Diệu Ngọc ta bỏ qua hai tên đó không được!”

Chuyện đã đến một bước này rồi, dẹp đường hồi phủ tất nhiên là không có khả năng.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng trận pháp rất khó phá, nhưng có lẽ sẽ có con đường khác tiến vào nội điện, điểm này họ đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng không có nói ra mà thôi.

Đám người Ninh Hoài thương nghị một chút, quyết định vài người bọn họ liên hợp lại, thay nhau công kích trận pháp, như thế trên một hai tháng thì có lẽ vẫn không có tác dùng, nhưng nếu như trên một hai năm, thậm chí tám năm mười năm, cho dù vỏ rùa có cứng đến đâu thì chắc chắn cũng có thể bị đánh ra một lỗ hổng, thân là võ hoàng, thời gian mười năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

“Đám lão già kia chuẩn bị đích thân ra tay kìa.” Diệp Thạch khoanh tay nhìn hình ảnh trên vách tường, cau mày nói.

Mộ Thần nhếch miệng cười, “Tốc độ nhanh lên thôi nào, phải chế tác xong trận kỳ để tu bổ cho hai chỗ kia.”

Diệp Thạch mỉm cười gật đầu, “Làm nhanh thôi nào!”

… …

“Không thích hợp!” Lâm Mặc Uyên mang mấy người khác đi tới trước trận pháp, bỗng sắc mặt hắn trở nên khó coi.

Ninh Hoài không hiểu nhìn Lâm Mặc Uyên, “Sao vậy?”

“Có vẻ trận phápđãđượctu bổ.” Trang Du xen mồm nói.

Cái chỗ này lúc trước hắn đã nhìn qua, lúc đó nó linh quang ảm đạm, xem như cũng là chỗ yếu nhất của cả trận pháp, nhưng giờ, linh quang mà nó lóe ra hoàn toàn bất đồng lúc trước.

Cố Diệu Ngọc cau mày nói: “Hai tên nhóc đónhất định là ý thức được nguy cơnênđãtu bổ trận pháp.”

https://thuviensach.vn

“Lâm huynh, tu bổ trận pháp thất cấp rất đơn giảnà?” Ninh Hoài tò mò hỏi.

Nghe được câu hỏi của Ninh Hoài, sắc mặt Lâm Mặc Uyên xanh mét, hắn nghiến răng nhả ra từng chữ: “Không đơn giản!Khôngcóđơn giảnmột chút nào hết!!!”

Lâm Mặc Uyên mím môi, cho dù là hắn ở trong đó thì cũng không làm được tốt hơn so với Mộ Thần và Diệp Thạch, nếu không phải đối phương đang đứng ở mặt đối lập với hắn, thì hắn cũng phải nhịn không được mà kêu một tiếng ‘giỏi’ cho đối phương.

“Không thể không nói,trận pháp thuậtcủahaitên nhóc nàythậtlợi hại, thật sự rất lợi hại!” Lâm Mặc Uyên nhìn chằm chằm Lâu Thanh, nói.

Lâu Thanh cười khổ, ban đầu hắn lo lắng trận pháp thuật của hai nhóc đó không tốt, sẽ không thể trợ giúp phá trận. Nhưng lúc này hắn lại lo lắng thiên phú đối phương quá tốt.

“Đi tới chỗ tiếp theo!” Lâm Mặc Uyên bình tĩnh nói.

Mọi người đi theo Lâm Mặc Uyên tới chỗ cuối cùng, cũng là một trong ba chỗ bạc nhược nhất.

“Chỗ này vẫn chưa bị tu bổ.” Trang Du âm thầm thở một hơi nói.

“Như vậy chúng ta động thủ từ chỗ này thôi.” Lục Hành Phong lên tiếng.

Họ điều chỉnh lại vị trí, bắt đầu công kích quầng sáng.

Diệp Thạch và Mộ Thần đã chuẩn bị xong cái Nhiếp Tinh Trận thứ ba, đang chuẩn bị tu bổ trận pháp, bên ngoài một đám võ hoàng thì đều đang https://thuviensach.vn

liều mạng công kích trận pháp, vầng sáng trận pháp lóe ra, phát ra từng đợt âm thanh, nghe vào làm người ta nhịn không được mà bất an.

Vừa nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch xuất hiện, đôi mắt đám võ hoàng bên ngoài đều bắt đầu bốc hỏa.

Các loại xưng hô như: “Hai thằng nhócchết tiệt!”, “Cái thứ vô liêm sỉ!”, “Hai têntạp chủng!”, “Hai tên tiện nhân!”,… lập tức nện xuống đầu hai người.

Mộ Thần thản nhiên nhếch miệng cười, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất, nói không chừng hắn đã bị ánh mắt của đám người kia giết chết rồi. Nhưng mà đáng tiếc, thứ ánh mắt này giết không chết người.

Diệp Thạch và Mộ Thần liếc nhau, hai người nhanh chóng dung nhập Nhiếp Tinh Trận trên tay vào đại trận.

Trận kỳ mới vừa dung hợp vào, quầng sáng sắp sửa nhạt dần lại lóe lên, linh khí tăng mạnh.

“Thằng nhóc chết tiệt, ngươi không chếtđượctử tế đâu!!” Lâu Thanh nổi giận mắng.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn về phía Lâu Thanh, vẻ mặt cung kính nói:

“Tiền bốiđãnóilàmuốn đưacho chúngta một cọc cơ duyên, quả thựclà đãđưacho chúngta một cọc cơ duyênlớn, thật sự cám ơn tiền bối, tiền bốiđúng thậtlà người tốt, trong lòng ta thật sự làmườiphần cảm kích tiền bối.”

Lâu Thanh nhìn Diệp Thạch, sắc mặt trầm xuống.

Mộ Thần nhìn khóe miệng tươi cười giảo hoạt của Diệp Thạch thì không khỏi buồn cười, Thạch Đầu thật đúng là…

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, làm người thì đừng đắc ý vênh váo, ngươi sẽ gặp báo ứng!” Lục Hành Phong âm trầm nhìn Diệp Thạch, nói.

Diệp Thạch nhìn nhìn Trang Du, lại nhìn nhìn Lục Hành Phong, tâm nghĩ thật sự là vật họp theo loài, người phân theo đàn. Hai người đều dạy đời y đừng nên đắc ý vênh váo, khó trách lại có thể trở thành người một nhà.

“Lão già kia, làm người thì đừng nên cậy già lên mặt quá, chưa có ai nói với ngươi như vậy sao?” Diệp Thạch chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói.

Lục Hành Phong nghe thấy câu nói của Diệp Thạch thì liền giận dữ.

Trang Du nhíu mày nhìn Diệp Thạch, ánh mắt kia giống như là vị sư

phụ đang tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đồ đệ mình bùn nhão không dính được lên tường.

Diệp Thạch thấy thần sắc của Trang Du thì liếc mắt xem thường, tên Trang Du này cũng không phải là sư phụ y, lại luôn thích khoa tay múa chân với y, đúng là cái tên thích xen vào việc người khác.

Đám người Lâu Thanh bắt đầu thay phiên nhau công kích trận pháp, cứ hai người một ngày, còn những người nhàn rỗi thì nơi nơi tìm kiếm biện pháp tiến vào nội điện.

Mộ Thần và Diệp Thạch phần lớn thời gian đều ở sâu trong nội điện, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài quan sát một chút về tiến độ của đám người Lâu Thanh, khi phát hiện được trận pháp có sơ hở gì thì lập tức ra tay tu bổ, song phương liền cứ giằng co như thế.

… …

Thánh Tinh học viện.

https://thuviensach.vn

Tin tức Mộ Thần và Diệp Thạch biến mất nhanh chóng được truyền về

Thánh Tinh học viện, tin tức này làm cho cả Thánh Tinh chấn động.

“Mộ ThầnvàDiệp Thạchbiến mấtlâu vậyrồi mà cònchưaquay lại,đâylà trời ganh người tàisao!”

“Bọn họtớinơi nào lịch lãm sao?Sao lạikhông thấy?”

“KhôngchừngMộ ThầnvàDiệp Thạchđã bịngườitagiếtchết rồi, đám người Minh Nguyệt kia nhìn thấy học viện chúng tacóhai thiên tàithì saocó thể cam tâm.”

“Sao lại chết? Mộ ThầnvàDiệp Thạch thiên tài như vậy, bọn họchắc chắnsẽ không chết!”

“Sao có thể chắc chắn?Hai ngườiđótuy rằnglàthiên tài,nhưng lại chỉlà võ linh, so sánh với thế hệ trướcthìquá yếu.”

“Có lẽsẽkhông chếtmàlạigặp được cơ duyên, khôngchừngsau khibọn họtái xuất sẽ khiếp sợ thế nhân đấy.”

“Nào có chuyện tốt như vậy!”

… …

Những lời đồn đãi trong học viện cứ thế mà lan ra.

“Hiệu trưởng, Hùng Uy tiền bối vẫn chưa trở về.” Sắc mặt Kinh Sí Diễm ảm đạm nói với Liên Thành Không.

Liên Thành Không đáp lời: “Biết.” Hùng Uy bởi vì để Mộ Thần và Diệp Thạch ở bên ngoài mà đã sắp điên, làm sao có thể trở về.

“Đúng là thời buổi rối loạn!” Liên Thành Không nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói.

https://thuviensach.vn

Vốn tưởng rằng, hắn thu hai người có tư chất bát cấp là Cảnh Phi Nguyệt, Cảnh Phi Ly làm đồ đệ, trong đám đệ tử lại xuất hiện thêm kỳ tài như Mộ Thần, Diệp Thạch và Trang Du. Hắn đã nghĩ Thánh Tinh học viện sắp hưng thịnh rồi, nào biết, Cảnh Phi Nguyệt và Cảnh Phi Ly chết, Trang Du phản bội Thánh Tinh, Mộ Thần và Diệp Thạch thì lại không biết tung tích.

Kinh Sí Diễm cúi đầu, nhẹ hít một hơi.

…

Thiên Tâm thành.

“Thế nào, có tin tứcchưa?” Hùng Uy vội vàng hỏi.

“Ta nghe được một ít tin tức.” Cơ Phi Diễm nói.

Hùng Uy không đợi được mà hỏi: “Có gì?”

“Giải thưởng treotrongcông hội trận pháp sưlàdoLâu Thanh tuyên bố, mục đíchmàLâu Thanh treo giải thưởngnày, tựa hồ là muốn tìmnhữngngườitinh thông trận pháp.” Cơ Phi Diễm trả lời.

Hùng Uy cau mày nói: “Mộ ThầnvàDiệp Thạch đều tinh thông trận pháp, bọn họchắc chắn đãbị Lâu Thanh mang đi!”

“Ta nghengóngđược Lâu Thanh, Lục Hành Phong, Cố Diệu Ngọc, Ninh Hoàivà HạngThành bắt đầu từ mấy tháng trướcđã xảy ramộtchuyện,hình

nhưbọn

họ

đitớithương

cấm,nhưng

khitrở

vềlạithiếuHạngThành, sauđóLâu Thanh lại mời trận pháp sư ngũ cấplàLâm Mặc Uyên gia nhập.” Cơ Phi Diễm lo lắng nói.

Hùng Uy siết chặt tay, “Đúng rồi, Lâm Mặc Uyên bất quácũng chỉlà trận pháp sư ngũ cấp,màtrận pháp thuậtcủaMộ ThầnvàDiệp Thạch https://thuviensach.vn

cũnglàngũ cấp, haibọn nóthực lực kém,dễkhống chế, Lâu Thanh khẳng địnhđãbắthai đứa nó! Sớm biết vậy thì ta sẽ không tham gia hội đấu giá mà trực tiếp dẫn hai đứa nó rời đi!”

Lúc ấy Diệp Thạch cự tuyệt lời mời của đối phương, đối phương cũng không có phản ứng gì, Hùng Uy tưởng rằng chuyện cứ như vậy thôi rồi qua, không nghĩ tới đối phương lại vẫn ra tay.

Cơ Phi Diễm cắn môi nói: “Ngươi cũng đừng tự trách mình, chúng ta ai cũng không nghĩ tới chuyện này lại biến thành như vậy.”

“Không được, ta phải đi tìm bọn họ!” Hùng Uy nhíu mày nói.

Cơ Phi Diễm ngăn lại: “Đám Lâu Thanh kia là đi tới Thương Cấm đó, ngươi lỗ mãng đi tới Thương Cấm như vậy thì chết như thế nào cũng không biết đâu, huống chi, Lâu Thanh cũng không chỉ ở một người, ngươi cho dù tìm được bọn họ thì cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi.”

Hùng Uy khẽ thở dài, “Cũng không thể không tìm! Haiđứa nó chỉ là haivõ linhnhỏ bé,ở chung với một đámlão quái vậtvõ hoàngthìsẽsợ hãi bao nhiêu!”

“Mộ Thần là một người thông minh, ta nghĩ hắn sẽ chiếu cố tốt Diệp Thạchthôi.” Cơ Phi Diễm an ủi vỗ vai Hùng Uy.

“Hy vọnglànhư thế...” Hùng Uy thở dài.

Hùng Uy ở Thiên Tâm thành gấp tới mức giơ chân, hồn nhiên không biết được lúc đó Diệp Thạch đang ngồi bên cạnh Tinh Tú Trận, một bên nhàn nhã nướng thịt, một bên như xem kịch vui nhìn người bên ngoài đang cố sức phá trận.

“Bang bang bang!!!” Đủ loại pháp khí nện tới đại trận, phát ra những thanh âm run rẩy tâm hồn.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lóe sáng ánh mắt, ngay từ đầu nhìn thấy Tinh Tú Trận bị

tấn công mạnh như vậy, Diệp Thạch theo bản năng có chút sợ hãi, sợ đám bên ngoài kia như hổ như báo mà xông vào, hiện giờ đã nhìn quen, cũng không còn sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy chơi rất tốt.

Trận pháp này khi bị tấn công nhìn như lung lay sắp đổ, trên thực tế

thì vẫn còn rất ổn.

Diệp Thạch vừa ăn thịt nướng, vừa đầy hứng thú xem người bên ngoài công kích.

Cố Diệu Ngọc đang công kích lại thấy vẻ mặt Diệp Thạch nhìn mình như nhìn con khỉ đang làm xiếc, tức giận cả người phát run.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

177. Chương 177

“Haithằng nhócbọn ngươi, chờ lão nương đi vàođược, tasẽnấusống cácngươi!” Cố Diệu Ngọc hung dữ gào.

Diệp Thạch nhún vai, “Chờsau khingươi có thể vào rồi nói sau.”

Diệp Thạch bĩu môi, đám người kia cả ngày chửi mắng uy hiếp bọn y, một hồi thì muốn nấu, một hồi thì muốn nướng, một hồi thì muốn làm thịt kho tàu, lại còn muốn hấp nữa, có thể làm thành một bàn Mãn Hán Toàn Tịch luôn rồi, Diệp Thạch nghe tới mức chết lặng.

Cố Diệu Ngọc thấy biểu tình chẳng hề để ý trên mặt Diệp Thạch thì hận không thể đánh chết y, nhưng mẹ nó lại đánh không được!

Diệp Thạch nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, vỗ vỗ mông đứng lên, rời đi.

“Vô liêm sỉ, thật vô liêm sỉ! Ta muốn nghiền xương thằng đó thành tro, ta nhất định phải đánh chết hắn!” Cố Diệu Ngọc nhìn theo bóng dáng Diệp Thạch, tức giận nghiến răng nói.

Ninh Hoài nhìn Cố Diệu Ngọc, bất đắc dĩ mà an ủi “Được rồi, ngươi đừng nóng giận nữa, chờ chúng ta phá được trận pháp này xong, ngươi còn sợ không thu thập nổi hai đứa đó sao?”

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, chuyện phá trận nói thì đơn giản, nhưng cái vỏ rùa này tới giờ mà vẫn còn chưa phá, còn chưa biết cho tới khi nào mới bị phá đây.

“Lại nói, ngươi có cảm thấy thằng nhóc kia có biến hóa gì không?”

Ninh Hoài thần thần bí bí đè thấp giọng.

Cố Diệu Ngọc không kiên nhẫn hỏi: “Biến hóa gì?”

“Nó đã là võ linh bát tinh.” Ninh Hoài âm trầm đáp.

Trên mặt Cố Diệu Ngọc liên tiếp hiện lên mấy màu xanh tím đỏ vàng, võ linh ngũ tinh thì nàng không đặt vào mắt, võ linh bát tinh nàng cũng không đặt vào mắt, nhưng, trong thời gian hai tháng, đối phương từ cảnh giới võ linh ngũ tinh tăng tới cảnh giới võ linh bát tinh, như thế thì nàng không thể không đặt vào mắt nữa rồi, có tốc độ như vậy, nhất định Mộ

Thần và Diệp Thạch đã đạt được chỗ tốt rất lớn trong nội điện.

“Chết tiệt, chết tiệt!” Cố Diệu Ngọc vừa ghen tị vừa tức giận, trong tim bốc lên một trận, khí trong lòng không tiêu tán được.

“Về rồi?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch đang hưng trí.

Diệp Thạch gật đầu, “Ừm.”

“Ăn thịt trước mặt Cố Diệu Ngọc và Ninh Hoài thì sẽ đặc biệt ngon hơn à?” Mộ Thần khoanh tay, cười như không cười hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, “Ngươi thấy được sao?”

Mộ Thần gật đầu, “Thấy hết.”

“Cũng không phải là ăn trước mặt hai người nọ thì ngon hơn, mà là, ta được ăn, đối phương lại không được ăn, nên ta rất cao hứng.” Diệp Thạch chắp tay sau lưng, đắc ý dào dạt nói ra.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần lắc lắc đầu, giọng đầy trách mắng, nhưng trong mắt lại không che dấu được ôn nhu: “Xem tính tình ngươi kìa.”

“Mộ Thần, bọn họ đã liên tục công kích trận pháp hơn một tháng, không có lấy được một chút tiến triển nào mà còn làm không biết mệt, tính nhẫn nại thật tốt.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần âm trầm nói: “Những người này đều là võ hoàng,cótính nhẫn nạirấttốt, nếu bọn họ thậtsự công kíchtrận phápnàymười mấy năm, nói không chừng thật có thểphá.”

Diệp Thạch nhíu mày, hơi hoang mang nói: “Tính nhẫn nạicủa bọn họ

sẽ tốt như vậy?Công kíchtrongmười mấy năm?”

Mộ Thần thở dài nói: “Bọn họ đều là võ hoàng, thời gian mười mấy năm đối chúng ta mà nóithìcó lẽrất lâu,nhưngđối bọn họ mà nói,đó chỉlàthời gian trongnháy mắtmà thôi.” Võ hoàng có thọ mệnh dài lâu, có rất nhiều võ hoàng một khi bế quan thì chính là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Mười mấy năm mà nói, thật sự không tính là gì.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, hỏi: “Nói như vậy, chúng taphảitu bổ toàn bộ

trận pháp từ đầu tới đuôi?”

Mộ Thần lắc đầu: “Không vội, trận pháp thất cấp nàyđã rất chắc chắn rồi,trongnhất thời, đám người kia cũng không có khả năng có tiến triểngì.”

“Nếu chúng ta tu bổ trận pháp lung tung có lẽ sẽ phản tác dụng, trướctiênvẫnnên lấy ramột ítthời giờ nghiên cứu rõ trận pháp nàythì hơn.”

“Kỳ thật, qua vài nămnữachúng tahẳnđềusẽlà trận pháp sư lục cấp, đến lúc đó còn sợ trận phápcóvấn đềgìsao?”

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng nhỉ.” Thời gian mười mấy năm, bọn họ

chắc chắn sẽ không cứ yếu như thế.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, gần đâythấyngươihơivội, ngươiđangvộilàmgìvậy?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Mộ Thần cười cười, trong mắt xẹt qua sự âm ngoan, “Tađangsuy nghĩ, trận pháp trướckiachúng ta dung nhậpvào TinhTúTrận đềulàtrận phápphòng hộ, không bằng,chúng ta nhậpmấycái sát trận vào, cho bọn họmột kinh hỉ.”

Diệp Thạch sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên ánh sáng, “Ý

kiến hay! Cho nên,mấy ngàygần đâylàngươiđangnghiên cứu sát trậnà?”

“Đúng vậy, nhưngchuyện này không cần nóng vội,phảichuẩn bịxong hết rồi mới nênđộng thủ.” Mộ Thần nhếch miệng cười tà.

Mục tiêu của hắn, không phải là muốn đả thương một võ hoàng, mà là, trực tiếp xử lý một người!

… …

Ngày cứ bình thản như nước mà trôi qua, trong nháy mắt đã qua một năm, trong thời gian một năm này, Mộ Thần Diệp Thạch vội vàng tăng thực lực, học tập trận pháp.

Còn đám người Lâu Thanh thì vẫn cứ vội vàng công kích trận pháp, tìm kiếm con đường đi thông nội điện.

Tất cả cung điện ở ngoại điện cũng đã bị mấy người này tỉ mỉ tìm kiếm, gọi là quật sâu ba thước thì cũng không đủ.

Ngoại điện, đám người Lâu Thanh lại tụ tập.

Sắc mặt Cố Diệu Ngọc khó coi: “Chúng ta cứ như vậy sao?Đãmột nămrồi đó, trận pháp kia vẫn không chút sứt mẻgì hết kìa.” Thậm chí dưới sự tu bổ của Mộ Thần Diệp Thạch, trận pháp ngược lại càng ngày càng https://thuviensach.vn

kiên cố hơn, Cố Diệu Ngọc thực hoài nghi, bọn họ cứ luôn làm mấy chuyện vô dụng này, đến tột cùng có ý nghĩa gì không.

Ninh Hoài hỏi Cố Diệu Ngọc: “Ngươimuốnrời khỏiđây?”

Tên mặt Cố Diệu Ngọc hiện lên vài phần xấu hổ, “Không có.” Chuyện đã đi tới một bước này, nàng làm gì cũng không có khả năng dễ dàng rời khỏi, nàng đã kiên trì công kích trận pháp hơn một năm, giờ mà rời khỏi, vậy tâm huyết hơn một năm này chẳng phải là uổng phí?

Cố Diệu Ngọc do dự nhìn Lâm Mặc Uyên, mở miệng: “Lâm đạo hữu, chúng ta công kích trận phápnhư vậy thì có hơichậm,Lâm đạo hữucóphương pháp gì không?”

“Đây chính là trận pháp thất cấpđấy,cái TinhTúTrận này đã từngđượcmột đại gia tộc dùng để làm đại trận hộ tộc,có lờiđồnrằngtrậnphápnàyngay cảvõ tôngcũngcó thể đở nổi,sao lại có phương pháp được.” Lâm Mặc Uyên không cho là đúng.

“À.” Cố Diệu Ngọc hơi cúi đầu, nàng không biết là cái trận pháp này có phương pháp mở hay không, nhưng nàng cảm thấy Lâm Mặc Uyên tài sơ học thiển, không biết phương pháp.

Trải qua thời gian một năm, Lâm Mặc Uyên hoàn toàn không làm được gì, Cố Diệu Ngọc từ từ cảm thấy Lâm Mặc Uyên đã không còn dùng được nữa, âm thầm phỏng đoán trận pháp thuật của Lâm Mặc Uyên có khả

năng còn không mạnh bằng Mộ Thần Diệp Thạch trong nội diện. Tuy rằng trong lòng khinh thường Lâm Mặc Uyên, nhưng trên khuôn mặt, Cố Diệu Ngọc vẫn phải cho Lâm Mặc Uyên mặt mũi.

“Lâm đạo hữu, bọn Mộ Thầncứtu bổ trận phápnhư thế, tác dụng công kíchmàchúng ta vừa sinh ra, đã bị bọn họ gạt bỏ.” Lâu Thanh lo lắng nói.

https://thuviensach.vn

Lâm Mặc Uyên cười, “Tốt quá hoá lốp, tu bổ trận phápquá nhiều thìsẽđến phiên bọn họ gieo gió gặt bãothôi, yên tâm đi, côngkích thế nàytuy rằng tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng nhất định có thể lấy được thành quả.”

Lâu Thanh nghe thấy lời của Lâm Mặc Uyên, tâm nhất thời trấn định lại.

… …

“Hôm nay đến phiên hai ngươi làm nhiệm vụ à!” Diệp Thạch lười biếng nâng mắt nói với Lục Hành Phong Ninh Hoài.

Lục Hành Phong và Ninh Hoài ở bên ngoài, hai người đều là đại nhân vật bên ngoài, võ vương gặp được bọn họ thì đều phải tất cung tất kính xưng một tiếng “tiền bối”.

Diệp Thạch chỉ là một tên võ linh, nhưng lại có loại thái độ ngông cuồng như vậy đối với hai người họ, quả thực là đối đãi với hai người như

gã sai vặt.

Lục Hành Phong và Ninh Hoài đều nhíu mày, họ đã sống qua mấy trăm năm, cũng không bởi vì thái độ của Diệp Thạch mà mất đúng mực.

Lục Hành Phong Ninh Hoài không để ý tới Diệp Thạch, chia nhau ra, bắt đầu công kích trận pháp.

Diệp Thạch ngồi dưới đất, ôm một củ nhân sâm gặm.

Ninh Hoài nhìn nhân sâm trong tay Diệp Thạch, đôi mắt tràn đầy sát khí.

Một củ nhân sâm lớn như vậy, nếu như để luyện đan, ít nhất có thể

luyện ra được đan dược ngũ cấp, thế nhưng Diệp Thạch lại cho là củ cải mà https://thuviensach.vn

gặm.

Diệp Thạch nhìn biểu tình ‘ngươi là cái đồ phá của’ của Ninh Hoài, vô tội xoa xoa mũi.

Y và Mộ Thần ở bên trong nội điện phát hiện một mảnh vườn nhân sâm, trong đó có một gốc nhân sâm năm nghìn năm, hai gốc ba ngàn năm, năm gốc một ngàn năm, những gốc nhân sâm năm nghìn, ba ngàn năm thì Mộ Thần tính lưu lại luyện đan, còn năm gốc nhân sâm một ngàn năm thì lưu cho Diệp Thạch y gặm gặm đỡ thèm.

Diệp Thạch một bên gặm nhân sâm, một bên thầm nghĩ, kỳ thật, hương vị khi ăn sống nhân sâm cũng không ra làm sao.

May mắn, Kinh Sí Diễm hiện tại không có ở đây, cũng không biết tới suy nghĩ trong lòng Diệp Thạch, nếu biết Diệp Thạch chê bai như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp tức chết.

Diệp Thạch gặm xong củ cải, à không, nhân sâm, vỗ vỗ tay, trở về nội điện.

Ninh Hoài cắn răng nhìn bóng dáng Diệp Thạch: “Võlinhcửu tinh đỉnhphong!”

Lục Hành Phong nặng nề gật đầu, “Đúng.” Võ linh cửu tinh đỉnh phong!!

“Cũng không biết là trong năm qua hai tên này dùng bao nhiêu thứ

rồi.” Ninh Hoài nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Hành Phong híp mắt, chờ phá được trận pháp, bắt được hai tên kia, hắn nhất định phải làm cho hai gia hỏa to gan lớn mật này không được chết tử tế.

https://thuviensach.vn

… …

“Mộ Thần.” Diệp Thạch lười biếng bước vào nội điện.

“Trở lạirồi,chơiđùa vui vẻkhông?” Mộ Thần sủng nịnh cười, hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhún vai đáp: “Cũng được.” Người ở bên ngoài, lăn qua lộn lại chỉ có mấy lão nhân, lão bà kia, còn có hai tên tiểu bạch kiểm Trang Du và Lục Nghiêu, thật sự là không có gì thú vị! Tuy rằng điều kiện tu luyện trong nội điện rất tốt, nhưng mà đã hơn một năm rồi, cứ bị nhốt ở

trong này hoài, xác thực có chút buồn chán, cũng may có Mộ Thần ở đây.

“Đúng rồi, hôm nay đến phiên Lục Hành PhongvàNinh Hoài làm nhiệm vụ.” Diệp Thạch nói.

“Ngày mai là Lâm Mặc UyênvàCố Diệu Ngọc, ngày mai chúng ta có thể động thủ.” Trong mắt Mộ Thần hiện lên từng trận sát khí lạnh lẽo.

Diệp Thạch hơi kinh ngạc: “Mộ Thần, ngươi tính xử lý Lâm Mặc UyênvàCố Diệu Ngọc?”

Mộ Thần gật đầu, lại nói: “Phỏng chừng chỉ có thể xử lý mộtngười, ta cảm thấy giết Lâm Mặc Uyênthìtốthơn.” Cố Diệu Ngọc cũng rất chướng mắt, nếu như có thể giết chết cả hai thì tất nhiên là tốt nhất.

Lâm Mặc Uyên mơ ước tới đôi mắt của Diệp Thạch, còn luôn khoa tay múa chân trước trận pháp nữa, Mộ Thần tuy rằng cảm thấy người này trên trận pháp thuật không cấu thành uy hiếp nào đối với mình, nhưng nếu có một người luôn khoa tay múa chân trước mặt mình, hắn cảm thấy rất khó chịu.

Diệp Thạch không khỏi nóng lòng muốn thử, mấy tháng qua, Mộ

Thần vẫn luôn đang nghiên cứu Tinh Tú Trận, tuy rằng hai người vẫn vô https://thuviensach.vn

pháp nghiên cứu thấu hết thảy cái trận pháp này, nhưng cũng đã có thể

chưởng khống một phần trận pháp, lâu như vậy tới nay, Mộ Thần vẫn luôn giấu tài, chính là vì muốn kiếm thời gian phát động một kích này.

Mộ Thần và Diệp Thạch thức suốt một đêm nhập năm cái Ngũ Tinh Tuyệt Sát Trận vào Tinh Tú Trận.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

178. Chương 178

“Trận pháphôm nay, tựa hồ…” Lâm Mặc Uyên xem xét trận pháp trước mặt, trong mắt xẹt qua vài phần do dự.

“Lâm đạo hữu, sao vậy?” Cố Diệu Ngọc khó hiểu hỏi Lâm Mặc Uyên.

Lâm Mặc Uyên lắc đầu nói: “Không có gì,chỉ làtrận pháp này hôm naycho ta một loại dự cảmkhôngtốt.”

Cố Diệu Ngọc khó hiểu: “Trận pháp xảy ra vấn đề gìsao?”

“Không biết,nhưng có vẻlạibịkia haithằng nhóc kiađộng tay động chân.” Lâm Mặc Uyên lạnh lùng nói.

Cố Diệu Ngọc không cho là đúng: “Haithằng nhóc kiakhôngphải chỉ

làthường xuyênchắp vá khắp nơi thôisao?Chắckhông có gì ghê gớmđâu.”

Lâm Mặc Uyên nhìn trận pháp lóe ra quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.

Cố Diệu Ngọc nhìn Lâm Mặc Uyên thần tình ngưng trọng, trong lòng không khỏi cũng có chút khẩn trương, Cố Diệu Ngọc thật cẩn thận nện một kiếm lên quầng sáng, quầng sáng loạn một lúc, lại khôi phục bình tĩnh.

Thấy không có dị trạng gì, Cố Diệu Ngọc thở ra một hơi, thoạt nhìn không có gì khác bình thường!

https://thuviensach.vn

Lão nhân Lâm Mặc Uyên này không có gì bản lãnh, lại còn cằn nhà cằn nhằn, Cố Diệu Ngọc khinh thường nghĩ.

Cố Diệu Ngọc tùy tay đánh ra vài lần lên quầng sáng, quầng sáng dao động một trận, sau đó khôi phục bình tĩnh.

Cố Diệu Ngọc nhăn chặt mày, quay đầu nhìn qua Lâm Mặc Uyên,

“Lâm đạo hữu, có vấn đề gì sao?”

Lâm Mặc Uyên thấy biểu tình Cố Diệu Ngọc mơ hồ lộ ra hoài nghi và khinh thường, tâm tình tích tụ lại.

“Hiệngiờthoạt nhìn không có.”Lâm Mặc Uyên nói.

“Ta nóinha,Lâm đạo hữu,ngươi quá cẩn thận rồi, khôngphảichỉlà haitên nhóc lôngcònchưa mọc dài thôi sao? Còn có thểlàm cáigì ghê gớm chứ?” Cố Diệu Ngọc ngẩn cao cổ, khinh thường nói.

Lâm Mặc Uyên chau mày, không có đáp lời.

Diệp Thạch đứng ở xa xa dùng linh hồn lực quan sát tình hình, “Hình nhưLâm Mặc Uyênđangnghingờ.”

Mộ Thần không để ý nói: “Hắn tachỉlàmột têngiá áo túi cơmmà thôi,cho dù hắn cónghingờ thì hắnlàm được cái gì?” Huống chi, không sợ

đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, có Cố Diệu Ngọc bên cạnh châm chọc khiêu khích, Lâm Mặc Uyên sớm muộn gì cũng sẽ nóng nảy.

“Lâm đạo hữu, rốt cuộcngươi cónhìn ra vấn đề gì không?” Cố Diệu Ngọc nghiêng đầu, có chút không kiên nhẫn mà hỏi Lâm Mặc Uyên.

Lâm Mặc Uyên vốn định tìm Trang Du tới đây nhìn thử, nhưng khi thấy vẻ mặt Cố Diệu Ngọc, cuối cùng lại nuốt xuống lời nói đang sắp ra https://thuviensach.vn

khỏi miệng. Đã bị hai thằng nhóc trong kia bức tới loại tình trạng này rồi, nếu còn phải tìm Trang Du đến hỗ trợ, hắn thật sự là ném luôn mặt mũi.

Diệp Thạch thấy Lâm Mặc Uyên tiến lên, tâm tình liền kích động hô lên: “Mộ Thần!Lâm Mặc Uyênchuẩn bịra taykìa.”

Mộ Thần gật đầu, “Ừ! Hắn vừa ra taythìchúng ta liền động thủ.”

Cố Diệu Ngọc thấy biểu tình Lâm Mặc Uyên như lâm đại địch, ha hả

nở nụ cười, “Lâm huynh, gần đây ngươi càng ngày càng buồn lo vô cớ, bị

haithằng kiadọaà.”

Lâm Mặc Uyên thấy thần sắc khinh thường trên mặt Cố Diệu Ngọc, trong lòng đã bắt đầu nóng nảy.

Mộ Thần dùng linh hồn lực xem thấy một màn này, trong lòng không ngừng cười lạnh.

Trên tay Lâm Mặc Uyên có thêm sáu chiếc xương, mỗi một chiếc đều có ánh sáng lưu chuyển, nhìn liền biết đó không phải là phàm vật, hẳn là từ

xương của yêu thú lục cấp luyện chế ra, thoạt nhìn rất bất phàm.

Chiếc xương “Phanh” nện lên trận pháp.

“Động thủ!” Mộ Thần trong nháy mắt đó phát động năm cái sát trận trên trận pháp.

Nháy mắt, pháp trận Tinh Tú Trận vẫn luôn thụ động bị đánh đó hóa thành một con cự thú hồng hoang hung mãnh, sát khí hóa thành nước lũ

quét tới Lâm Mặc Uyên, luồng sát khí kia trực tiếp xay Lâm Mặc Uyên thành thịt nát.

Trong lúc hỗn loạn, Lâm Mặc Uyên kêu lên một tiếng thảm thiết, trong tiếng kêu còn có một phần độc ác, tiếng kêu chỉ duy trì trong chớp https://thuviensach.vn

mắt liền biến mất.

Khi Cố Diệu Ngọc ý thức thấy không ổn thì lập tức nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cũng vẫn bị sát khí trong sát trận đánh trúng, hộc máu một phen, trên người cũng bị một đạo sát khí kia làm cho nơi nơi đều có miệng vết thương.

… …

Nghe thấy động tĩnh, đám người Lục Hành Phong lập tức đuổi tới đây.

“Xảy ra chuyện gì?” Lục Hành Phong kinh ngạc hỏi Cố Diệu Ngọc đang trọng thương.

Cố Diệu Ngọc hít sâu một hơi, bình phục cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai thằng nhóckiađộng tay động chân với trận pháp,Lâm đạo hữu…Lâm đạo hữuđãbị bọn họgiếtchết.”

Trong lòng Cố Diệu Ngọc dâng lên một cơn hối hận, nếu sớm biết khi Lâm Mặc Uyên nói trận pháp không ổn thì nàng hẳn là nên thận trọng thêm một chút mới đúng.

Trang Du quan sát trận pháp, lập tức nhăn chặt mi.

“A Du, ngươithấy đượccái gìsao?” Lục Nghiêu đứng bên cạnh Trang Du hỏi.

Trang Du cau mày trả lời: “Sát khí!Vô cùng nhiềusát khí!”

Lục Hành Phong nhíu mày, “Tahiểurồi, haithằng nhóc kiavậymà lạidung nhập sát trận vàođại trận.”

“Là Mộ Thần.” Ninh Hoài mím môi nói, Diệp Thạch là một người thẳng tính, trong bụng không có quanh quanh quẩn quẩn như vậy, Mộ Thần https://thuviensach.vn

lại khác, mặt ngoài thì thấy là một quân tử ôn nhu, trên thực tế lại âm hiểm độc ác, ti bỉ vô sỉ, quỷ kế đa đoan, ý nghĩ xấu một bụng.

Hắn sớm nên nghĩ tới, trong khoảng thời gian này Mộ Thần rất lặng lẽ, nhìn như có xu hướng đã nhận mệnh, kỳ thật chỉ là đang suy nghĩ kế

sách. Tên nhóc này quá ghê gớm, chỉ là một võ linh, lại tính kế giết chết được một người trong bọn họ.

Lâu Thanh cau mày, khó hiểu hỏi: “Lâm Mặc Uyênđãxảy ra chuyện gìvậy?Hắn dầu gì cũng làmộttrận pháp sư ngũ cấpmà, trận pháp nàycóvấn đề lớn nhưthế này màhắnkhông thấymột chútnàokhả nghi sao?”

Trái tim Cố Diệu Ngọc đập nhanh, nhanh chóng lắc đầu nói: “Các ngươi cũng biết, Lâm Mặc Uyên tạitrêntrận pháp thuậtchỉ làgà mờ, nào có tài nănggì!”

Cố Diệu Ngọc mím môi, cuối cùng cũng không dám nói cho mấy người kia biết, Lâm Mặc Uyên đã có nghi ngờ, nhưng nàng…

Lại nói, Lâm Mặc Uyên đích thực là tài sơ học thiển, nếu, nếu trận pháp thuật của hắn tốt hơn một chút thì sao lại bị Mộ Thần Diệp Thạch giết! Lâm Mặc Uyên có chết thì cũng đã chết, chỉ có nàng đáng thương, bị

trọng thương theo.

Cố Diệu Ngọc phun ra một búng máu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, nuốt vào.

Đôi mắt Cố Diệu Ngọc hiện lên sự hung ác, lần này tựa hồ nàng đã bị

thương căn nguyên, chỉ sợ phải dưỡng mấy chục năm mới có thể dưỡng về.

Trong lòng Lâu Thanh dâng lên một cỗ hối hận, “Trận pháp thuật của Lâm Mặc Uyên đúng là có chút không đủ dùng…”

https://thuviensach.vn

Nếu sớm biết chuyện này sẽ trở nên như vậy, hắn sẽ không gọi Lâm Mặc Uyên tới đây, cho dù phải mạo phiêu, hắn nhất định cũng sẽ mời một trận pháp sư lục cấp.

… …

Mộ Thần phong độ nhẹ nhàng đi tới đối diện mấy người kia, Diệp Thạch nhắm mắt theo sau Mộ Thần, ở phía sau Mộ Thần ngó nghiêng.

“Mọi người gần đây có khỏe không?” Mộ Thần phất tay áo, đứng sau trận pháp cười ha ha hỏi thăm.

Diệp Thạch mở to mắt nhìn, không biết tại sao, y cảm thấy Mộ Thần cười rất tà ác, nhưng, y thấy thế nào cũng hết sức đẹp trai.

Đối diện là những cặp mắt hung dữ kia trừng Mộ Thần, ánh mắt đó giống như là muốn đâm mấy trăm cái lỗ trên người Mộ Thần.

“Mộ Thần!Ta muốn thiên đao vạn quả ngươi!” Lâu Thanh hung ác hét lên.

“Lâm Mặc Uyêncũng từngnghĩ như vậyđó, đáng tiếc…” Mộ Thần dừng một chút, nhấn mạnh: “Hắn đã chếtrồi.Làthi,cốt,vô,tồn.”

“Mộ Thần, có bản lĩnhthìngươi cả đờiở trong cái vỏ rùa này đi, ngươimàvừa rakhỏi đây, tanhất định sẽ đểcho ngươi biếtđượccái gì là sống không bằng chết!” Lâu Thanh nghiến răng nói.

Mộ Thần không để ý mà cười nói: “Lâu tiền bối, ngươi nói nhưthếthật sự làlàmtalạnhlẽotâmhồn, đối vớinhữngngườitặngchota một cọc cơ duyên, kỳ thậtlòngta vẫn luônrấtcảm kích, hiệngiờtiền bốilạinói như vậy, thật sự là timta đau nhưcắt.”

“Ngươi!!!” Lâu Thanh bị tức sắc mặt xanh mét.

https://thuviensach.vn

“Kỳ thật cho dùbọn ta có ở trong bí cảnh này trêntrăm năm, thậm chí mấy ngàn nămthìcũng không cósao,bọnta còn trẻ, có rất nhiều rất nhiều thời gian, không biếtmấy vị ở đâycó thểchờ chung với bọntatới lúc đó không nhỉ.” Mộ Thần cười nói.

“Còn nhiều thời gian, chúng ta chờ xem.” Lục Hành Phong lạnh lùng nói.

“Được!” Mộ Thần nhếch miệng cười.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch ở trước mặt mấy người kia châm chọc khiêu khích, làm cho mấy tên võ hoàng bên ngoài khó chịu xong, lại thanh thản ly khai.

… …

“Quá đáng! Quá đáng! Chẳng lẽ chúng ta cứ để hai tên nhóc này ngồi trên đầu chúng ta hoài vậy sao?” Ninh Hoài tức giận nói.

Cố Diệu Ngọc nhíu mày, việc công kích trận pháp đã tạm dừng, Lâm Mặc Uyên bị thi cốt vô tồn đã để cho bọn họ áp lực không nhỏ.

Lâu Thanh hít sâu một hơi, “Ta tính rời đi mời Mộc lão đầu tới.”

Đám Cố Diệu Ngọc hai mặt nhìn nhau, Mộc lão đầu Mộc Hạc, là một gia hỏa tính tình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều rất là kém, tuy rằng lão đích thực là một hỗn đản không hơn không kém, nhưng lại là trận pháp sư lục cấp.

Lục Hành Phong nói: “Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể mời hắn tới thôi.”

Trước đó không mời Mộc Hạc, một mặt là bởi vì Mộc Hạc không rảnh, mà mặt khác là bởi vì thực lực của lão ta quá mạnh, nhưng, tình hình https://thuviensach.vn

hiện giờ chĩ có thể mời Mộc Hạc tới, bọn họ mới có hi vọng chia được một ít đồ, nếu không mời Mộc Hạc tới, bọn họ có lẽ ngay cả canh cặn cũng không uống được ấy chứ.

“Hai thằng nhóc Mộ Thần Diệp Thạch cũng đã là võ linh cửu tinh rồi, mắt thấy đã sắp đột phá lên võ vương…” Ninh Hoài rầu rĩ nói.

“Hai đứa nó mới chi mười lăm tuổi đúng không?” Cố Diệu Ngọc nhịn không được mà hỏi, lúc nàng mười lăm tuổi cũng chỉ là một thái điểu võ sư

cửu tinh mà thôi.

Lâu Thanh gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn hao tâm tổn trí mới tìm được một cái bí cảnh như vậy, cuối cùng tất cả lại đều làm áo cưới cho người khác, nếu hắn bắt được Mộ Thần Diệp Thạch, hắn nhất định phải…

nhất định phải làm cho hai đứa đó hối hận khi đã sinh ra trên đời này!!

Trang Du cúi đầu đứng một bên.

Trong một năm này, hắn vẫn luôn canh chừng bên ngoài trận pháp, thấy Mộ Thần và Diệp Thạch ở trong đại trận làm mưa làm gió, thực lực nhanh chóng tăng lên, chuyện đó dày vò hắn rất nhiều.

Nếu lúc ấy mình nhanh hơn một bước mà lựa chọn bức tranh kia, người được truyền tống vào sẽ chính là mình!

Trong một năm này, Trang Du đã không biết hối hận bao nhiêu lần, nhưng cho dù hối hận cỡ nào thì hắn biết hắn cũng không vào được.

“Lục lão đầu, tôn tử của ngươi cũng không tồi, nhưng mà đáng tiếc, so với Mộ Thần và Diệp Thạch thì còn hơi kém một chút.” Ninh Hoài thuận miệng nói.

Lục Nghiêu Trang Du đều đã là võ linh thất tinh, tiến độ này thật sự

không thể nói là chậm, nhưng khi so sánh với hai tên quái thai Mộ Thần https://thuviensach.vn

Diệp Thạch, vừa so liền thấy có chút kém.

Lục Nghiêu ghét nhất người khác nói hắn không bằng Mộ Thần, nhưng mà, lời này hắn quả thật phản bác không được.

Trang Du quay đầu liếc mắt nhìn Lục Nghiêu, tâm tình không khỏi suy sụp.

Lục Nghiêu bắt gặp ánh mắt suy sụp trong thoáng chốc của Trang Du, tâm cảm thấy rất khó chịu.

Trời sinh Du sao còn sinh Lượng, nếu sớm biết chuyện sẽ như thế này, lúc trước khi mình ở trong bí cảnh nên bất chấp tất cả đại giới mà liên hợp với sư huynh giải quyết Mộ Thần và Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

179. Chương 179

Diệp Thạch quan sát hình ảnh trên vách tường, có hơi chút bất an nhìn qua Mộ Thần, “Mộ Thần, bọn họ chuẩn bị đi mời Mộc lão đầu.”

Mộ Thần khoanh tay, biểu tình thản nhiên, “Mộc lão đầu kia là một trận pháp sư lục cấp, nghe nói trận pháp thuật của lão rất lợi hại.”

Hình như thực lực cũng rất mạnh, việc hắn giết Lâm Mặc Uyên tựa hồ

đã làm cho mấy người này nóng nảy. Sớm biết vậy thì hẳn là hắn nên giết người khác mới đúng.

Đôi mắt Diệp Thạch hiện lên vài phần ưu tư, lập tức lại chuyển thành phấn khởi.

“Trận pháp sư lục cấp? Ta vẫn chưa thấy qua trận pháp sư lục cấp đâu.” Diệp Thạch mãn nguyện nói.

Khóe miệng Mộ Thần nổi lên một tia tươi cười bất đắc dĩ, “Mộc lão đầu này cũng không dễ chọc như Lâm Mặc Uyên đâu.”

Diệp Thạch mím môi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, quan sát trước đã, chắc lần này Lâu Thanh sẽ đi hơn nửa tháng, trong thời gian hơn một nửa tháng này, hẳn là đủ cho chúng ta đột phá tới võ vương.” Mộ Thần bình tĩnh suy nghĩ

rồi nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ngây ra một lúc, kinh hỉ hỏi: “Ngươi sắp đột phá võ vương?”

Mộ Thần gật đầu, mỉm cười đáp: “Có dấu hiệu.”

Diệp Thạch vui vẻ chúc mừng: “Thật tốt quá, chúc mừng ngươi.”

Mộ Thần lắc đầu cười nói: “Ta thấy ngươi cũng nhanh thôi.”

Tư chất Diệp Thạch tốt hơn hắn, nhưng do Diệp Thạch tốn rất nhiều thời gian để tu luyện Bách Quyết Luyện Thể, cho nên tiến độ tu luyện đã bị

thấp xuống không ít.

Trước kia Hùng Uy giết mấy con yêu thú vương cấp, máu yêu thú toàn để cho Diệp Thạch góp nhặt giấu trong nhẫn không gian, những con yêu thú linh cấp mà bon họ giết được cũng như thế.

Ở bên trong nội điện, trong những lúc rãnh rỗi thì Diệp Thạch sẽ lấy máu yêu thú ra ngâm tắm, nếu không phải là Diệp Thạch đã nhồi đầy máu yêu thú trong mấy cái nhẫn không gian, chắc Diệp Thạch đã sớm “cạn lương thực” rồi.

Có tài nguyên sung túc, lại có đầy đủ thời gian, Bách Quyết Luyện Thể mà Diệp Thạch luyện đã tiến triển kinh người, đã sớm đột phá tới ngọc bích, đang sắp bước vào giai đoạn kim bích.

Diệp Thạch gật đầu nở nụ cười: “Ừ, ta cũng cảm ứng được một chút vách chướng của võ vương, nhưng cũng không rõ ràng lắm.”

“Ăn một viên Tấn Vương Đan là được, nếu chỉ dựa vào việc hấp thu nguyên thạch để đột phá thì rất chậm.”

“Nhưng chúng ta chưa từng mua loại đan dược này mà?” Diệp Thạch có chút chần chờ nói. Hơn một năm trước y chỉ là võ linh ngũ tinh, chuyện https://thuviensach.vn

tăng lên võ vương đối với y lúc ấy mà nói thì còn hơi xa.

“Đứng là chưa từng mua, nhưng không sao, luyện chế mấy viên là được.” Mộ Thần thuận miệng nói.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ lên, vỗ đùi nói: “Đúng nhỉ! Ta mém chút nữa đã quên ngươi cũng đã là luyện dược sư ngũ cấp.”

… …

Thiên Tâm thành.

Trong một năm Mộ Thần và Diệp Thạch mất tích, Hùng Uy vẫn luôn tìm kiếm tung tích hai người, thậm chí vì tìm kiếm hai người mà có mấy lần đi tới Thương Cấm, đáng tiếc đều lần lượt thất bại.

Mộ Thần và Diệp Thạch mất tích một năm, trong Thánh Tinh học viện, tin về hai người đã chết càng truyền nhiều hơn, thậm chí rất nhiều người trong Thánh Tinh đã chấp nhận tin tức hai người “tráng niên mất sớm”.

Cơ Phi Diễm vừa trở lại Thiên Tâm thành thì có một đạo tin tức lập tức truyền tới tay.

“Có tin tức của Lâu Thanh.” Cơ Phi Diễm thông báo cho Hùng Uy.

Hùng Uy sửng sốt, lập tức bức thiết hỏi: “Hắn ở đâu? Ta phải đigặphắnđòi người!”

Cơ Phi Diễm có chút do dự nhìn Hùng Uy, chậm rãi nói: “Chúng ta chậm một bướcrồi, bọn họ đã ly khai.”

Sắc mặt Hùng Uy lập tức trở nên thập phần ảm đạm, “Đi rồi?”

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Ừ,Lâu Thanhquayvề tìm Mộc HạcvàCừu Phongxong thìlại ly khai.”

Nàng đã công đạo với người trong Thiên Tâm thành, một khi Lâu Thanh xuất hiện thì liền theo dõi chặt hắn, tuy nhiên Lâu Thanh lại là võ hoàng, người của nàng ở Thiên Tâm thành có thực lực quá kém, làm sao có thể theo dõi hắn chặt chẽ được đây?

“Lâu Thanhquayvề mộtmìnhhaylà…” Hùng Uy dừng một chút, khẩn trương hỏi.

Cơ Phi Diễm nhấp nhấp môi, do dự một chút, nhưng vẫn dựa theo thực tế mà trả lời: “…Hắnvềmộtmình.”

Sắc mặt Hùng Uy lập tức trở nên khó coi vô cùng, “Hắn về mộtmình?

VậyMộ ThầnvàDiệp Thạch cóphảiđã…”

Cơ Phi Diễm quan sát thấy sắc mặt Hùng Uy khó coi thì lập tức nói:

“Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, Lâu Thanh khôngchỉ cómộtmình, còn cómấy ngườiLâm Mặc Uyên, Lục Hành PhongvàCố Diệu Ngọcđi chung vớihắn,hẳn làhắnđã nhờ những người đó chiếu cốMộ Thần Diệp Thạchrồi.”

Hùng Uy nghe thấy lời Cơ Phi Diễm nói, âm thầm thở ra một hơi,

“Ngươi nói cũng có lý.”

Cơ Phi Diễm bắt lấy tay Hùng Uy, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, thời gian ngắn ngủn một năm, Hùng Uy đã gầy hơn sáu mươi cân*, so với lúc trước mình đuổi giết hắn thì còn gầy nhanh hơn.

*2 cân = 1 ký

Hùng Uy lắc đầu nói: “Tên nhóc Diệp Thạch này bị Mộ Thần làm hư, hy vọng nó đừng có nói không lựa lời rồi chọc giận mấy lão vương bát đản kia mới tốt!”

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch hẳn là sẽ có chừng mực…” Cơ Phi Diễm chần chờ lên tiếng.

… …

“SaoLâu Thanhđãđi lâu như vậyrồi màcòn chưa trở lại?” Cố Diệu Ngọc có hơi không kiên nhẫn lên tiếng.

“Cũng không phải là ở gần đây,phải tốnchút thời gianmà, kiên nhẫnchútđi.” Ninh Hoài thản nhiên nói.

“Haiđứa kiagần đây an phậnhơnrất nhiềunhỉ.”

Lâm Mặc Uyên vừa mới chết, mỗi ngày Diệp Thạch đều chạy tới ngầm trào phúng, tỷ như: “Hôm naytớiphiên ai bắt đầu làm việcvậy?

Saokhông thấy bóngai thế?”, “Đánh đi!Saokhôngđánh vàopháp trậnnữa vậy?Bịdọasợ rồi à?Cũngphải,tênLâm lão đầukiachết quáthảmmà.” “Các ngươi đều bãi côngà? Cũngđúng ha,chân tay đã già cả hết rồi, nênđể chúng nónghỉ ngơi một chút.”

Ngược lại gần đây tên nhóc Diệp Thạch này trốn không gặp được bóng dáng.

“Hai tên nhóc vương bát đản này hình như đang có chuyện gì đó.” Lục Hành Phong nói.

Cố Diệu Ngọc khó hiểu hỏi: “Tụi nócó thểcó chuyện gì?”

“Hoặc có lẽ làđangtrù tínhlàmthế nào thăng cấpvõ vương.” Lục Hành Phong đen mặt nói ra suy đoán.

Cố Diệu Ngọc sửng sốt, lập tức lắc đầu bác bỏ: “Không thể nào, haitên nhóc đómớicó bao nhiêu.” Nghĩ lại lúc trước, nàng chính là dừng ở

cảnh giới võ linh cửu tinh ước chừng năm năm đó!

https://thuviensach.vn

“Không cóTấnVươngĐan,dù chohai người họ thiên tư không tồi,thìcũngrấtkhó thăng cấpvõvương.” Ninh Hoài hơi không cho là đúng nói.

“Làm sao ngươi biếttrongtay bọn họ không cóTấnVươngĐan?”Lục Hành Phong cười lạnh hỏi.

“TấnVươngĐan là đan dược ngũ cấp, bọn họlàm sao mua được?” Cố

Diệu Ngọc trả lời.

Lục Hành Phong lắc đầu nói: “Cần phải muaà?Các ngươiđãquên, Mộ

Thần cũng làmộtluyện dược sư…”

“Mộ Thần mặc dù là luyện dược sư, nhưng hắnchỉlàmộtluyện dược sư

tứ cấp!” Cố Diệu Ngọc lạnh lùng nói.

“Đó là một năm trước, Mộ Thần từ một năm trướcđãlà trận pháp sư

ngũ cấp, ai biết đan thuậtcủahắnhiệngiờđãlà trình độgì rồi.” Lục Hành Phong âm trầm nói, Mộ Thần tài hoa tới mức người khác không kiêng kị

cũng không được.

“Haitênvương bát đảnnàynếu thăng cấpvõvươngthìrấtphiền toái.”

Ninh Hoài cảm thấy răng hắn đang rất là đau.

Cố Diệu Ngọc nhướng mày nói: “Khôngtớimứcđó chứ,chỉ là võvươngthôi mà?”

Ninh Hoài cười khổ nói: “Nếu bọn họchỉ làđơn thuần thăng cấpvõvươngthìtấtnhiênlàkhông có gì, chỉ sợlà sau khithực lực bọn họtănglên, trận pháp thuật cũng sẽ tăng lêntheo.”

Nghe xong câu nói của Ninh Hoài, sắc mặt Cố Diệu Ngọc nhanh chóng trầm xuống, Mộ Thần Diệp Thạch chỉ là hai tên có cấp bậc võ linh https://thuviensach.vn

lại có thể khu động trận pháp, hại chết Lâm Mặc Uyên, nếu như thực lực thăng cấp võ vương, chỉ sợ sẽ càng khó đối phó.

“Haithằngnhóctạp chủng chết tiệt!!” Cố Diệu Ngọc đập một chưởng nát cái bàn bên cạnh.

… …

Luyện đan thất trong nội điện.

“Đây làTấnVươngĐan sao?” Diệp Thạch bước tới trước đan lô, nghiêng đầu nhìn nhìn vào bên trong đan lô.

“Ừ, đúng.” Mộ Thần đáp.

Diệp Thạch phấn chấn nói: “Nghe thơm quá à!” Chỉ vừa nghe được hương vị của đan dược, y đã cảm thấy vách chướng đang giam cầm mình giống như đang chuẩn bị vỡ ra.

Mộ Thần mỉm cười, thở dài nói: “Tađãxem nhẹchuyện khó khăn khiluyện chếTấnVươngĐan,cũng may làcóđầy đủ linh thảo, nếu không…

haiz!Tađãliên tiếp luyệnsaihai lô đan dược,đúnglà đáng tiếc!” Một lò đan dược này có sáu viên, hẳn là đủ cho hắn và Diệp Thạch sử dụng.

Diệp Thạch nở nụ cười nhìn Mộ Thần, an ủi: “Có thể luyện ralàđượcrồimà.” Còn linh thảo bị lãng phí thì về sau tìm lại là được.

Mộ Thần cười: “Nói cũng phải.”

Diệp Thạch chà chà tay, nói: “Ta cảm thấymấy ngày gần đây sẽthăng cấp.”

“Vậy ngươi thăng cấp trước, ta hộ pháp cho ngươi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu đồng ý.

https://thuviensach.vn

… …

Lúc Lâu Thanh đưa Mộc Hạc và Cừu Phong tới bí cảnh, vừa lúc đó thì Mộ Thần cũng thăng cấp xong.

Bên trong nội điện rực rỡ ánh sáng, linh khí tận trời, cảnh tượng có thể

nói là đồ sộ.

“Đây là chuyện gì?” Lâu Thanh nhìn dị tượng trong nội điện, thắc mắc hỏi.

Cố Diệu Ngọc lạnh lùng trả lời: “Còn có thểlàchuyện gì,thằng nhócMộ Thần kiađãthăng cấpxong rồi, ngươi vềhơichậm, nếu như ngươi về

sớmhơnhai ngàythìcòn có thể nhìn thấy Diệp Thạch thăng cấpđấy.”

Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, mắt mở trừng trừng nhìn hai thằng nhóc bên trong thăng cấp võ vương lại không làm được cái gì, hai ngày này Cố

Diệu Ngọc sắp hộc máu chết rồi.

Cừu Phong híp mắt, “Mộ Thần?Đangthăng cấp?Đúnglà thiên tàinha!

Nhanhthế màđãthăng cấp thànhvõ vương. Khó trách Hùng Uy vìtìm haingười họ màliên tiếp lấy thân phạm hiểm, xâm nhậpvàoThương Cấmđểtìm kiếm.”

Cố Diệu Ngọc hơi hoang mang nhìn qua Lâu Thanh, dùng ánh mắt hỏi vì sao chỉ đi mời Mộc Hạc lại chiêu thêm một tên Cừu Phong? Mộc Hạc không dễ chọc, Cừu Phong cũng không dễ chọc đó.

Lâu Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chiêu Cừu Phong tới đây, Mộc Hạc là do hắn mời, còn Cừu Phong là tự mình tìm tới.

Lúc trước hắn làm ra động tĩnh quá lớn, có rất nhiều người đã đoán được là hắn tìm được bí cảnh, nhưng do có trận pháp chắn giữ mà không tiến vào được.

https://thuviensach.vn

Khi hắn về Thiên Tâm thành đã bị không ít người theo dõi, phần lớn người đã bị hắn bỏ xa, nhưng tên Cừu Phong này bởi vì thực lực quá mạnh mẽ mà thật sự bỏ không được.

Cừu Phong xung phong nhận việc, cố sống cố chết muốn tới hỗ trợ, Lâu Thanh chỉ có thể kéo hắn nhập bọn.

Cừu Phong quan sát đám người Cố Diệu Ngọc, trong mắt bỗng hiện lên vài phần nghi ngờ, “Lâm đạo hữu đâu? Ta nghe nóiLâu huynhcũn cómời Lâm đạo hữunữa mà?”

“Hắn đã chết.” Cố Diệu Ngọc nhíu mày nói.

Trên mặt Cừu Phong hiện lên vài phần kinh nghi*, Lâm Mặc Uyên tốt xấu gì cũng là một võ hoàng, tuy rằng chỉ mới thăng cấp võ hoàng không bao lâu, ở trong đám võ hoàng cũng không tính là cao thủ, nhưng cũng không nên nói chết thì chết chứ.

*kinh nghi: kinh ngạc và nghi ngờ

“Chết như thế nàovậy?” Cừu Phong nhịn không được mà hỏi.

Lâu Thanh chỉ nói cho hắn, Mộ Thần Diệp Thạch vận khí tốt, kích phát đươc truyền tống trận trốn vào trong trận pháp thất cấp, bọn họ không phá được trận, cũng không biết Mộ Thần Diệp Thạch lại tính kế giết chết Lâm Mặc Uyên.

“Hai tên nhóc kiađộng tay động chântrêntrận pháp,Lâm đạo hữu không cẩn thậnnên mới...” Ninh Hoài nhẹ nhàng nói.

Cừu Phong sửng sốt một chút, có chút không dám tin mà nói: “Lâm đạo hữu dầu gì cũng làmộttrận pháp sư ngũ cấp,không ngờ lạilật thuyền trong mương, bị ngườitadùng trận pháp hại chết.” Tên kia nhất định chết không nhắm mắt rồi.

https://thuviensach.vn

“Lâm đạo hữuđúng làsơ suất.” Cố Diệu Ngọc thản nhiên nói.

Mộc Hạc nhìn thoáng qua bên trong trận pháp, dĩ nhiên Mộ Thần đã thăng cấp xong, ánh sáng đã bắt đầu thu lại, tất cả dị tượng cũng bắt đầu lặng xuống.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

180. Chương 180

“Ta xem thửtrận phápnày đã,coi coiđến tột cùng làđãxảy ra chuyện gì.” Mộc Hạc chắp tay sau lưng, trên mặt treo nụ cười bình dị gần gũi, thoạt nhìn vô cùng hiền lành.

Nếu như là người không quen Mộc Hạc, chỉ sợ chắc sẽ nghĩ Mộc Hạc là một ông lão lương thiện thích giúp người khác.

“Mộc huynh, mờitớibên này.” Lục Hành Phong lập tức tiến lên dẫn đường.

Mộc Hạc chắp tay sau lưng, thản nhiên đuổi kịp Lục Hành Phong, Lục Hành Phong vừa đi vừa kể đơn giản tình huống giao phong của bọn họ và Diệp Thạch Mộ Thần trong một năm này cho Mộc Hạc.

“Đâychínhnơi màLâm đạo hữuxảy ra chuyệnsao?” Mộc Hạc hỏi.

Cố Diệu Ngọc gật đầu đáp: “Đúngvậy.” Địa phương quỷ quái này chẳng những cướp đi tánh mạng Lâm Mặc Uyên, còn làm cho nàng bị

trọng thương, bị thương nặng như vậy, sợ là nàng phải dưỡng mấy mươi năm mới tốt lên.

“Mộc đạo hữu, ngàithấynơi này có gì không ổnkhông?” Ninh Hoài hỏi.

Mộc Hạc cười đầy cảm khái: “Thiên tài!”

https://thuviensach.vn

Đám người Ninh Hoài không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Lấy

chỗ

nàylàmtrung

tâm,

hắn

dunghợpnăm

cáiNgũHànhTuyệtSátTrận vào chung quanh, dung hợp phi thường hoàn mỹ,cho dù làtathìcũngkhónhìn ra vấn đề, cái chỗ này không có vấn đề, nhưng hắn là trung tâmcủanăm cáiNgũHànhTuyệtSátTrận, mộtkhiphát động năm cáiNgũHànhTuyệtSátTrậnkia,lại nhờuy lựccủa TinhTúTrận, ngườinàothân ở chỗ nàythìsẽ bị sát khíxé thànhmảnh nhỏ.” Mộc Hạc cười giải thích.

Sắc mặt Cố Diệu Ngọc biến đổi, nói: “Không sai, lúc ấy…Lâm đạo hữu lúc ấy chính làbịsátkhíxéthành mảnh nhỏ.” Lâm Mặc Uyên chết rất thảm, cái chết của hắn làm cho Cố Diệu Ngọc theo bản năng kiêng kị thêm mấy phần đối với Mộ Thần Diệp Thạch.

“Tên nhóc đó thật độc, không tồi, không tồi,đúng làthiếu niên anh tài!Nhưng đáng tiếc,làanh tàithì cũngkhông sốngđược lâu.” Mộc Hạc hớn hở nói.

… …

“Mộ Thần, ngươi thăng cấpxong rồi?” Diệp Thạch bước tới hỏi.

Mộ Thần gật đầu, mở mắt ra, trong mắt lưu chuyển ánh sáng, sát khí bắt đầu khởi động, thực lực mà cấp bậc võ vương có và cấp bậc võ linh có căn bản không thể so sánh, Mộ Thần cảm thấy trong thân thể mình tràn ngập lực lượng.

“Tình huống bên ngoài thế nàorồi?”

Diệp Thạch nhún vai, buồn bực nói: “Lạicóhai lão đầutới đây.”

Mộ Thần quay đầu nhìn hình ảnh trên vách tường, trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc.

https://thuviensach.vn

“Lâu Thanh khôngphảilà chỉ cần tìm một Mộc lão đầuthôisao?Sao lạimời thêmmột ngườitớiđây?” Mộ Thần khó hiểu hỏi.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ hắn cảm thấychỉ mờimột ngườithì cũngkhóphá, cho nênmời tới thêmmột người.”

Mộ Thần lắc lắc đầu, “Không, tathấyngườikiachưa chắc làdoLâu Thanhmời tới.”

“Khôngphải dohắnmời? Vậy người nọ sao lại tới đây?”Diệp Thạch không hiểu.

Mộ Thần nhún vai: “Có lẽ là tự hắn tìm tới, không quản hắn tới đây như thế nào, nếu hắn đã tới, vậy đối thủ của chúng ta lại nhiều thêm một người.”

Diệp Thạch gật đầu, không ngờ giờ y lại đối đầu với sáu võ hoàng, ngẫm lại liền thấy có chút bất khả tư nghị*.

*Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được

… …

“Lâu huynh, các ngươi bị một cái trận pháp như vậy vây khốn hơn một năm sao?” Cừu Phong kinh nghi hỏi, sâu trong đôi mắt lộ ra sự khinh thường.

“Cừu đạo hữu, nếu như ngươi có thủ đoạn thỉ cứ việc lấy ra đi, đám người tiểu đệ tài sơ học thiển, đúng là thủ đoạn có hạn.” Lục Hành Phong lãnh đạm nói với Cừu Phong.

Cừu Phong chắp tay sau lưng, nhếch miệng nói: “Ta quả thật có cách, nhưng ta nói câu này trước, nếu trận pháp này bị phá, đồ bên trong, ta sẽ

được chọn thêm hai thứ khác.”

https://thuviensach.vn

Lâu Thanh gật đầu, “Cái này thì tất nhiên.”

Cừu Phong nhìn qua ý hỏi Mộc Hạc, Mộc Hạc phất tay áo, tốt tính mà cười cười, “Nếu Cừu đạo hữu có bản lĩnh kia, vậy được chọn thêm hai thứ

cũng là việc đúng.”

Mộc Hạc cười lạnh trong lòng, Cừu Phong vội vã xuất đầu như vậy, đại khái là sợ mình phá trận trước, hắn sẽ không mò được chỗ tốt gì, hắn cũng không chịu nghĩ, đám người Lục Hành Phong nào phải ăn chay, pháp trận thất cấp này làm sao dễ đối phó như thế được.

Cừu Phong nghe được câu đồng ý của Mộc Hạc thì thở ra một hơi, tay vỗ vào túi linh thú, một đám phi trùng màu đỏ liền bay ra, phi trùng màu đỏ

lớn cỡ một nắm tay, giờ ở đây có hơn một ngàn con, chúng nó bay lên che lấp cả mặt trời, nhìn rất đồ sộ.

“Thôn Hỏa Trùng!” Đôi mắt Ninh Hoài hiện lên dị sắc.

Thôn Hỏa Trùng cắn nuốt hỏa để sống, cắn nuốt càng nhiều hỏa, phẩm chất hỏa càng cao, thực lực Thôn Hỏa Trùng lại càng mạnh.

Thôn Hỏa Trùng thói quen giữ hỏa trong cơ thể, lúc đối địch có thể bất ngờ phun ra.

Ngự trùng thuật của Cừu Phong rất lợi hại, mấy người ở đây đả sớm nghe qua.

“Cừu Phong, thậtbất ngờ!ĐámThôn Hỏa Trùngnày của ngươikhông ngờlạicómười conđầu lĩnh vương cấp, mộtkhi đámnày xônglên,cho dùlàvõhoàngthìcũng có thể giết chết.” Lục Hành Phong cười, đầy khâm phục nói.

Cố Diệu Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Cừu Phong lộ ra vài phần kiêng kị.

https://thuviensach.vn

Sau khi nàng bị trọng thương, thực lực giảm lớn, quyền lên tiếng cũng yếu bớt.

Cừu Phong đắc ý nở nụ cười, “Thực lựcmấy đứa nhóc kia của tahơikémmột chút, nhưng thắngởsố lượng.” Dựa vào đám Thôn Hỏa Trùng này, hắn đã giết được hai tên võ hoàng, giờ mấy tên võ hoàng nhìn thấy hắn đều phải khiêm nhượng ba phần.

Để bồi dưỡng được đám Thôn Hỏa Trùng, hắn đi khắp các nơi có núi lửa, mua không dưới hơn mười loại hỏa diễm khác nhau, thật có thể nói là dốc hết tâm huyết.

“Đi!” Cừu Phong giơ lên tay, mấy ngàn con Thôn Hỏa Trùng đồng thời bay xuống trận pháp, mấy ngàn hỏa cầu cũng đốt tới.

Diệp Thạch nhìn hình ảnh trên vách tường, hơi bất an cau mày: “Mộ

Thần, hắn muốn đốt hủy đại trận!”

Mấy ngàn con Thôn Hỏa Trùng đồng thời phun hỏa tới đại trận, cảnh tượng này nhìn qua dị thường đồ sộ.

“Cừu đạo hữu, thủ đoạn thật tốt!” Cố Diệu Ngọc nhìn đại trận đang bị

ngọn lửa thiêu cháy, phát ra từng tiếng vang trầm trầm, trên mặt không khỏi hiện lên sự vui sướng.

Cừu Phong vuốt râu mép, nở nụ cười đã nắm chắc phần thắng: “Ha ha, không có gì.”

Diệp Thạch nhìn đại hỏa đang bao trùm đại trận, không khỏi bất an,

“Mộ Thần, cứ đốt như vậy thì thật sự sẽ không xảy ra vấn đề chứ?”

Mộ Thần nói: “Trong nhất thời sẽ không xảy ra vấn đề.”

https://thuviensach.vn

Trận pháp thất cấp mà Thôn Hỏa Trùng ngũ cấp nói đốt là có thể đốt sao, nhưng nếu như dùng dị hỏa thất cấp tới đốt, chỉ sợ qua không bao lâu là có thể đốt sạch.

“Tuy rằng trong nhất thời sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng cũng không thể để lão ta cứ đốt hoài như vậy nha!” Diệp Thạch nói.

“Ngươi nói không sai, chúng ta đi ra xemthôi.” Mộ Thần gật đầu rồi nói.

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi: “Ngươi có chủ ýgì hả?”

Khóe miệng Mộ Thần nhếch lên, sâu trong đôi mắt hiện lên tia lạnh,

“Chủ ýsao? Tấtnhiênlà tacó, ta mới vừa tiến vàovõvươngmàđã có người đưa tới một phần đại lễ như vậy cho ta, lòng ta rấtđượcan ủiđó nha!”

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểugì hết.”

Mộ Thần chỉ mỉm cười, nắm tay Diệp Thạch dắt đi, nói: “Chúng ta đi ra ngoàixemhai lãogiàmới tớithôi.”

Diệp Thạch đi theo phía sau Mộ Thần, thì thầm nói nhỏ: “Kỳ thật tađãgặp qua hai lãogià kia, hailão ấyđều…rấtxấu.”

Mộ Thần quay đầu nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Cố Diệu Ngọc nhìn thấy thân ảnh Mộ Thần Diệp Thạch, thần kinh nhất thời rung lên, “Hai thằng nhóckiađi ra!”

Ánh mắt Cừu Phong xuyên qua quầng sáng trận pháp nhìn thấy hai thân ảnh đang đi tới, hai người kia thật đúng là tuổi trẻ tài cao!

Đáng tiếc, hết thảy đều phải biến mất, rất nhanh thôi, hai người này sẽ

xong đời, đám người Cố Diệu Ngọc kia rất hận hai người này, nếu này hai https://thuviensach.vn

nhóc đó đủ thông minh, thì nên lập tức tự sát, nếu để bị bắt được thì sẽ rất đau đớn. Ánh mắt Cừu Phong tràn đầy đồng tình và thương hại nhìn Mộ

Thần Diệp Thạch.

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Cừu Phong, lão già này hình như rất đồng tình hắn, một hồi sẽ đến phiên Mộ Thần hắn tới đồng tình đối phương.

Ánh mắt Mộ Thần đảo qua dừng ở trên người Mộc Hạc, đôi mắt nhất thời rụt lại, tại trong mắt Mộ Thần, Cừu Phong chính là một tên ngu ngốc, còn lão già tên Mộc Hạc này mới chân chính là một nhân vật ngoan độc.

Diệp Thạch ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Thôn Hỏa Trùng trên bầu trời đang giương nanh múa vuốt, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Hai thằng nhóc các ngươi xong đờirồi,cứkiêu ngạođi!” Cố Diệu Ngọc ác độc nói với hai người.

Diệp Thạch hung hăng trừng Cố Diệu Ngọc, Cố Diệu Ngọc thẹn quá thành giận mà mắng to Diệp Thạch: “Còn trừng tasao,sắpchết đến nơirồi màngươi còn dám trừng taà!”

Mộ Thần thản nhiên nhìn Cố Diệu Ngọc, đôi mắt hiện lên tia cười nhạo.

Mộ Thần vung tay lên, Thanh Minh Diễm dừng lại trên đại trận.

Tiếng kêu thảm thiết của Thôn Hỏa Trùng liên tiếp vang lên.

“Thanh Minh Diễmcắnnuốtmấy con trùng đó rồi?” Diệp Thạch mở to mắt hỏi.

Mộ Thần gật đầu ừ một tiếng.

https://thuviensach.vn

Luận các loại hỏa diễm thần kỳ, có loại hỏa diễm nào có thể so sánh với dị hỏa? Đám trùng ngu xuẩn này cư nhiên lại đùa nghịch phun lửa trước mặt người có được dị hỏa là hắn, đây không phải là đùa giỡn đại đao trước mặt quan công sao?

Diệp Thạch nhìn một màn này, không khỏi nhiệt huyết sôi trào trong lòng, thì ra cái gọi là “đại lễ” nguyên lai là chỉ đám trùng này. Quả nhiên là một phần đại lễ!

Trong thời gian một cái chớp mắt, mấy ngàn con Thôn Hỏa Trùng bị

cắn nuốt sạch sẽ, cho dù là hơn mười con Thôn Hỏa Trùng vương cấp kia thì cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Thấy đàn Thôn Hỏa Trùng mà mình tỉ mỉ bồi dưỡng đã chết hết toàn bộ, Cừu Phong “Oa” một tiếng hộc ra một búng máu, một búng máu này của Cừu Phong, một nửa là bởi vì bị thương, một nửa là bị tức.

Mấy ngàn con Thôn Hỏa Trùng có huyết khế với Cừu Phong, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, vì bồi dưỡng ra đàn Thôn Hỏa Trùng này mà Cừu Phong cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ thân gia, nhưng hắn lại chưa bao giờ hối hận qua, bởi vì sau khi có đàn Thôn Hỏa Trùng này, hắn ở trong đám cường giả đồng cấp được coi là một địch thủ mạnh mẽ.

Thanh Minh Diễm dạo một vòng trên không trung rồi về lại trên tay Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn Thanh Minh Diễm trên tay, khóe miệng kéo lên một nụ

cười thản nhiên.

“Mộ Thần, ta tựa hồ cảm thấy dị hỏa này trở nên lớn hơn rất nhiều.”

Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Cắn nuốt hơn một ngànconThôn Hỏa Trùngcơ

mà, tấtnhiênlà phảităng lênmộtchútthôi.” Lão nhân này để bồi dưỡng đám https://thuviensach.vn

trùng này, hẳn là đã hạ không ít công phu, hơn một ngàn con trùng kia đều là đại bổ đó!

Trong một cái chớp mắt, tâm huyết mấy chục năm bỗng như nước chảy về sông, Cừu Phong tới tâm muốn chết cũng có.

Cừu Phong ôm ngực, đầy phẫn nộ nhìn Mộ Thần trong quầng sáng.

Mộ Thần nghiêng đầu, cười thản nhiên, cung kính hành lễ với Cừu Phong, “Đa tạ tiền bốiđãtặnghậu lễ choMộ Thần, Mộ Thần vô cùng cảm kích.”

Cừu Phong bị Mộ Thần chọc tức giận hộc ra thêm một búng máu, Lâu Thanh thấy Cừu Phong bị tức hộc máu, nhịn không được có loại đồng bệnh tương liên.

“Thằng nhóc, tasẽnhớ kỹ ngươi!” Ánh mắt Cừu Phong đỏ lên nhìn Mộ

Thần, nói.

“Aida,hìnhnhưngườimuốn lột dachặt xương ta đinấucanhlại nhiềuthêm một người rồi.” Mộ Thần quay đầu, hơi u oán chớp mắt nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch vươn tay nắm chặt tay Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi đừng sợ.”

Mộ Thần nhẹ nhàng mỉm cười với Diệp Thạch: “Ta saocó thểsợ hãi?

Ngươi quá lo lắngrồi. Ta muốn bảo hộ ngươicơ mà.Ta sao có thể sợ

hãiđược!” Những chướng ngại che ở phía trước chúng ta, ta sẽ nhổ lên hết, cho dù là võ hoàng thì cũng như thế!

“Tâm tínhcủa lão nhân này không tốtnhỉ.Chỉ mấtmấycon trùngmà cứhộc máu hộc máu không ngừng.” Diệp Thạch khinh thường nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Ừ, đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

181. Chương 181

Ninh Hoài nhìn Cừu Phong còn đang đau lòng hối hận, trong mắt đầy đồng tình, nhưng lòng lại vui sướng khi người gặp họa.

Tên Cừu Phong này rất kiêu ngạo, tuy rằng không nói rõ, nhưng lại nơi chốn lộ ra biểu tình khinh thường đối với việc bọn họ hơn một năm mà không có bắt được Mộ Thần Diệp Thạch. Mà bọn họ lại không thể nói Mộ

Thần và Diệp Thạch lợi hại cỡ nào, như vậy sẽ tăng chí khí cho địch, giảm đi uy phong của phe mình, họ chỉ có thể chịu đựng.

Đã tự thể nghiệm sự cường hãn của Mộ Thần Diệp Thạch rồi, cái tên này hẳn là đã biết hai tên nhóc kia khó đối phó bao nhiêu.

Ninh Hoài nhìn thoáng qua Mộ Thần Diệp Thạch đang vui vẻ trong quầng sáng, tuy rằng thực lực hai tên nhóc này hơi yếu, nhưng xác thực là không ít thủ đoạn!

“Cừu đạo hữu, ngươi không sao chứ?” Ninh Hoài đầy thân thiết hỏi han.

“ChuyệnMộ Thầncó dịhỏa, vìsaocác ngươi khôngsớmnóivới ta??”

Cừu Phong nâng mắt lên, biểu tình dữ tợn chất vấn.

Cừu Phong giật mình nhớ tới, trên khối ngọc giản chỉ cách dưỡng Thôn Hỏa Trùng mà mình có được từng đề cập tới, uy lực của Thôn Hỏa Trùng tuy rằng cực lớn, nhưng dị hỏa lại là khắc tinh của loài này, Thôn https://thuviensach.vn

Hỏa Trùng có thể cắn nuốt đủ loại hỏa diễm, lại không cắn nuốt được dị

hỏa. Bởi vì mấy năm nay hắn sử dụng Thôn Hỏa Trùng cơ hồ chưa từng bị

thiệt, liền vứt chuyện này ra sau đầu.

“Ngươi cũng không có hỏi!” Ninh Hoài cau mày nói, hơn nữa, Mộ

Thần có dị hỏa cũng không phải là chuyện bí mật! Tự tên Cừu Phong đó không chuẩn bị chu toàn, có thể trách ai.

Hơn một năm này, bọn họ chỉ chú ý nhiều tới trận pháp thuật của Mộ

Thần, còn dị hỏa thì thật đúng là không chú ý lắm.

“Mộ Thần,dị hỏa của ngươisắp thănglênlục cấpà?” Diệp Thạch quan sát ngọn lửa trên tay Mộ Thần, tò mò hỏi.

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Đúng làsắp lênlục cấp.”

“Tiền bối, cái loạitrùngnàyngàicòn có không?Ngàithả ra thêmmột chút đi.Càng nhiều càng tốtnha!” Diệp Thạch nghiêng đầu mong đợi nhìn Cừu Phong.

Cừu Phong thấy Diệp Thạch đang tràn đầy chờ mong nhìn mình, hắn lại hộc ra một búng máu.

“Không phải nóilà,võhoàng đều lànhững người đãnhìn quen mưa gió,dù đứng trướcthái sơnthìmặtcũng sẽkhông đổi sắc sao?Saolão gia hỏa nàycứluôn hộc máu hộc máumiết vậy?Tâmcảnhquá kémrồi.” Diệp Thạch cổ quái nói.

Mộ Thần mỉm cười, đầy khinh miệt liếc nhìn Cừu Phong một cái, nói:

“Có lẽ lão gia hỏa này lànhờvận cứt chó mớilên được võhoàng, tâmcảnhkhôngđượctốtcũng là đương nhiên.”

Diệp Thạch gật đầu, giọng nói đầy cảm khái: “Căn cơ khôngvững thìsớm muộn gìcũng sẽăn mệt…”

https://thuviensach.vn

Cừu Phong nghe được mấy câu trò chuyện của Mộ Thần Diệp Thạch, lại phun ra thêm một búng máu.

Ninh Hoài nhìn mặt Cừu Phong bị tức tới xanh mét, rốt cục cũng bắt đầu chân chính đồng tình Cừu Phong.

Mất đi Thôn Hỏa Trùng tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm thì thôi đi, giờ lại còn bị hai thằng nhóc kia ra sức chế nhạo, Cừu Phong thật sự là cũng đủ

xui xẻo.

“Hai thằng nhãingươi đừngđể choCừuPhong tabắt được,ta mà bắt được, tasẽ làm chocác ngươibiết cái gì làsống không bằng chết!” Cừu Phong tức giận gào to.

Diệp Thạch bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lại có thêm một người hâm dọa bọn họ, hơn một năm này, y nghe được rất nhiều lời hâm dọa, lão Cừu Phong này nói lời hăm dọa không có ý mới cũng không có đột phá, Diệp Thạch nghe mà nản.

“Lãogià,đừng tức giậnnhiềuthế, đốivớithân thể không tốtđâu.” Diệp Thạch thâm thúy nói.

Cừu Phong siết chặt tay, do tức giận mà cả người run run không ngừng.

“Được rồiThạch Đầu, chúng ta đi thôi.” Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Ừm, đi thôi.”

Diệp Thạch được Mộ Thần dắt đi còn không quên quay đầu lại, làm một cái thủ thế “bái bai” với Cừu Phong.

Cừu Phong nhìn theo thân ảnh hai người, khóe mắt muốn nứt ra.

https://thuviensach.vn

Ninh Hoài suy nghĩ nhìn Cừu Phong, những khó chịu mà bọn họ đã chịu đựng hơn một năm nay, giờ tới phiên Cừu Phong bị chung rồi.

… …

“Được rồiCừu huynh, ngươi cũngđừngquá thương tâm, cũ không đimớikhôngtới, có thểsau khiđànThôn Hỏa Trùngnàychết sạch,ngươilạicó thể tìmđượcLinhTrùngcấp cao nàođểdưỡngthì sao?” Mộc Hạc ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng.

Cừu Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộc Hạc, đám người Lâu Thanh có lẽ không nghĩ tới chuyện Mộ Thần có dị hỏa, nhưng tên Mộc Hạc đa mưu túc trí này hẳn là đã sớm nghĩ tới.

Nhưng mà người này lại vẫn luôn thờ ơ, sớm biết trước mình sẽ lật thuyền trong mương nhưng cái gì cũng không nhắc nhở mình, chỉ đứng đó nhìn.

Nhìn sự thất bại thảm hại của mình, nhìn thanh danh mình bị quét sạch, nhìn Mộ Thần Diệp Thạch liên tục châm chọc khiêu khích mình.

Tên Mộc Hạc này đúng là thiếu đạo đức như lời đồn, đồn đãi quả

nhiên không sai.

Tuy rằng Cừu Phong hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói gì thêm, mất đi Thôn Hỏa Trùng, hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, thực lực Mộc lão đầu mạnh hơn hắn nhiều, loại thời điểm này mà xung đột với hắn là tự tìm đường chết.

“Mộ Thần, lão đầutặng lễmới tới kia trình độkhông có bao nhiêu,lão đầu còn lạichắc cũngkhông ra làm sao.” Diệp Thạch hưng phấn nói.

Mộ Thần thở nhẹ một hơi, hắn cũng không có lạc quan như Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Nếu khôngphảilà ta vừa vặncódị hỏa,vậy lão đầu tặng lễ kiachính là khắc tinhcủachúng ta,mà lão đầu còn lại thìcàng khó đối phó.” Mộ Thần lạnh lùng nói.

“Hả? Ghê vậy á?” Diệp Thạch chớp mắt kinh ngạc.

“Xem trước một chút đi.” Mộ Thần nói.

Mộc lão đầu kia tựa hồ đã sớm biết mình có thể đối phó Cừu Phong, nhưng đối phương lại không có nhắc nhở gì cho Cừu Phong, đúng là cáo già!

Cố Diệu Ngọc hơi khinh thường liếc nhìn Cừu Phong, tên Cừu Phong này mắt cao hơn đầu như là cho rằng không ai bì nổi hắn, nàng còn tưởng rằng hắn có thể làm được cái gì, kết quả lúc bắt đầu cõi lòng đầy tin tưởng, hùng hổ ra tay, lại lạc xuống một cái hạ tràng như vậy, tự hắn mất mặt thì thôi, lại còn hại mình tín nhiệm hắn mất mặt theo!

Hai đứa Mộ Thần Diệp Thạch kia hẳn là đang cười chết đi, đám Hỏa Trùng kia có vẻ giúp dị hỏa của Mộ Thần một bước không nhỏ. Lão già Cừu Phong này mệnh không tốt! Vừa mất phu nhân lại thiệt quân.

Cừu Phong mới vừa bình tĩnh lại, lại thấy được ánh mắt tràn đầy khinh thường của Cố Diệu Ngọc, thiếu chút nữa bị tức phun ra thêm một búng máu.

… …

“Mộc huynh, ngươicó nhìn rađượcmônđạo gìkhông?” Lâu Thanh cung kính hỏi Mộc Hạc.

Mộc Hạc không như Lâm Mặc Uyên, thực lực Mộc Hạc mạnh hơn nhiều Lâm Mặc Uyên.

https://thuviensach.vn

Mộc Hạc cười, không chút để ý nói: “Nhìnra đượcmột chút.”

Tinh thần đám người Lâu Thanh không khỏi rung lên, “Cái gì?”

Mộc Hạc chậm rãi chắp tay sau lưng nói: “Trận pháp thất cấpphảidùng nguyên thạchđểduy trì vận chuyển, cần phải cóđại lượng nguyên thạch, có thể nói, người bình thường căn bản nuôi không nổi đại trận thất cấp, nhưngTinhTúTrận lại không cần như thế, nó có thể hấp thu tinhnguyênlựcđểduy trì vận chuyển.”

Ninh Hoài mở to mắt, hấp tấp hỏi: “Cho nên, ý của Mộc đạo hữu ngài là, chỉ cần ngăn cách tinh nguyên lực truyền cho đại trận, cái đại trận này không có nguồn sinh lực cung ứng, liền tự sụp đổ?”

Mộc Hạc gật đầu, “Có thể nói như vậy, nhưng ngăn cách tinh nguyên lực cũng không phải là một chuyện đơn giản.”

“Tuy rằng không phải là chuyện đơn giản, nhưng Mộc huynh nhất định đã có biện pháp.” Lâu Thanh quan sát Mộc Hạc. Nếu Mộc Hạc đã nói như vậy, hẳn là hắn đã sớm định liệu trước.

Mộc Hạc gật đầu nói: “Trong tay ta có một loại Đoạt Tinh Trận lục cấp, nó có thể cướp lấy tinh nguyên lực, chỉ cần tại chung quanh đại trận này bày ra ba cái Đoạt Tinh Trận, chặt đứt nguồn sinh lực cung ứng của Tinh Tú Trận, cái đại trận đã vận chuyển hơn một năm rưỡi này liền sẽ tự

sụp đổ.”

Mộ Thần nhìn hình ảnh trên vách tường, trên mặt tràn đầy sát khí.

“Mộ Thần, lão nhân này đa mưu túc trí vậy, chúng ta phải làm sao?”

Diệp Thạch bất an hỏi.

Mộ Thần nheo mắt an ủi: “Không vội, trận pháp lục cấp cũng không dễ bố trí, mà cho dù bố trí được thì Tinh Tú Trận này vẫn còn cất giữ tinh https://thuviensach.vn

nguyên lực, cũng đủ cho nó vận chuyển thêm một năm, chúng ta còn kịp thời gian nghĩ biện pháp!”

Cố Diệu Ngọc vui mừng nhìn Mộc Hạc, “Thật tốt, đã như vậy thì nhanh chóng bố trí trận pháp đi.”

Mộc Hạc lạnh nhạt liếc Cố Diệu Ngọc, “Tuy rằng trận pháp lục cấp không nghịch thiên bằng trận pháp thất cấp, nhưng cũng cần tiêu hao rất nhiều, bố trí ba cái Đoạt Tinh Trận sẽ tiêu hao rất lớn tài nguyên, ta làm sao biết được thứ bên trong có đáng giá để ta làm không.”

Đám người Lâu Thanh hai mặt nhìn nhau, hỏi: “Mộc huynh, đây chính là nơi tu luyện của võ tông đó! Ngươi còn sợ không có thứ tốt sao?”

“Đúng vậy, bên trong có rất nhiều thứ tốt, tên gia hỏa Diệp Thạch phung phí của trời kia còn lấy nhân sâm vạn năm thành củ cải mà gặm kia kìa.” Cố Diệu Ngọc nói.

Diệp Thạch nhăn mi đứng trước quang ảnh, không cao hứng biện minh: “Ta chỉgặm nhân sâm ngàn nămthôi mà,làm gìcó vạn nămchứ!”

Mộ Thần lắc đầu giải thích: “Cố Diệu Ngọcđang muốnkhuyến khích Mộc Hạc ra taymà, tấtnhiênphảinói khoa trươngthêmmột chút.”

“Xú bà nươngkiamiệng đầylờinói dối,đúnglà chán ghét.” Diệp Thạch cau mày nói.

“ĐoạtTinhTrận cầntài liệugì?Mọi ngườihỗ trợ mộtchútlà được.” Lục Hành Phong nói, sự tình đã đến một bước này rồi, để cho bọn họ cúi đầu nhận thua Mộ Thần Diệp Thạch là không có khả năng! Cho dù không vì bảo vật thì vì mặt mũi bọn họ cũng không thể lui!

Mộc Hạc gật đầu, “Như vậy, làm phiền các vị.”

https://thuviensach.vn

“Làm sao đây?” Diệp Thạch trừng mắt nhìn, bối rối hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần cắn răng, “Ta cũng không biết. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ít nhất chúng ta còn có thời gian hơn một năm để suy nghĩ, xem xét đã rồi bàn lại.”

Diệp Thạch hơi bất an nhấp nhấp môi, hơn một năm! Nếu như bọn ycó thể trong khoảng thời gian này thăng lên võ hoàng, như vậy cũng không cần sợ hãi những người này nữa, nhưng bọn y nào có bản lĩnh thăng lên võ hoàng trong thời gian chỉ hơn một năm được!

… …

Thánh Tinh học viện.

“Cũngđã hơn một nămrồi, đến tột cùngthìMộ Thần Diệp Thạchđãchạytớiđâurồi?”

“Ai biếtđược! Thời gian dài như vậy mà mặtcũngkhông lộ, chỉ sợ lành ít dữ nhiềurồi!”

“Ngươi không muốn sống nữaà!Lời này đừngđể choKinh tiền bối nghe thấy,coi chừnghắn đánh chết ngươi!”

“Nhưngvốn làvậy mà, thời gianđã lâunhư vậyrồi...”

“Hùng tiền bốivẫnchưa trở lại, chắc là cònchưabuông tha đâu.”

“Mộ ThầnvàDiệp Thạchlàthiên tàinhư thế,nếuchếtthìcũng quá…”

“Thiên tài tráng niên mất sớm cònít à, nghĩlạiđi,trongbí cảnh năm đó chính làđãchết một võ linh bát tinh, ba võ linhtứ tinhđó, nhữngngười đócũng đều là thiên tài!”

https://thuviensach.vn

“Ta cảm thấy Mộ Thần Diệp Thạch không có khả năngchết, nói không chừnghọ còn đangở đâuđóphát tàiấy.”

“Ngươinghĩhayquánhỉ,nếuthậtsự đangphát tài ở đâuthìvìsaokhông cótin tứcgìtruyền ra?”

“Có lẽlàkhông truyềnra đượcthì sao!”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

182. Chương 182

Tạ Đan Yên ngồi trên sườn núi thở dài, “UyểnBạch, ngươi nóicoiMộ

ThầnvàDiệp Thạch rốt cuộcđang ởđâu?”

Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ nói: “Ta làm saomàbiếtchuyện này chứ!”

Người muốn biết nơi hiện giờ của hai tên đó nhất hẳn là Hùng Uy đi, nghe nói Hùng Uy đã tìm Mộ Thần Diệp Thạch hơn một năm, đáng tiếc là tới cái bóng cũng không tìm được.

Nói tới cũng kỳ, hai người sống sờ sờ như thế, lại còn có Hùng Uy nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao giờ lại không thấy tăm hơi.

“Ta cảm thấy không chừngbọn họđang ởchỗ nào sốngrấttự tạiđấy chứ.” Tạ Đan Yên bĩu môi nói.

Trình Uyển Bạch cười: “Có lẽ.”

Diệp Thạch và Mộ Thần đều là hai tên không thích chịu thiệt, chỉ là, nghe nói việc mất tích của hai người kia có liên quan tới mấy vị võ hoàng, nếu bọn họ thật sự đang chung một chỗ với võ hoàng, vậy thật đúng là nguy hiểm.

“Lại nói,lúcMộ ThầnvàDiệp Thạchmất tích, nghe nói, Lục Nghiêu và Trang DucủaMinh Nguyệt học viện cũng đã lâu không thấybóng dáng.” Tạ

Đan Yên nói.

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch nhăn mi, “Hìnhnhư thời gian bốn ngườihọmất tích khôngkém nhaulắm, cũng không biếtlàcó gì liênquan không.”

“Đúng rồi, hiệu trưởngđang gặpai đóđúng không?Nhìn người đó rất thần bí.” Tạ Đan Yên hỏi nhỏ.

Trình Uyển Bạch nhún vai: “Không biết,nhưngđó hẳnlàmộtnhân vật rất lớn, hiệu trưởngcó vẻrấtkiêng kị người nọ.”

“Có thể làm cho hiệu trưởng kiêng kị, không phải là võ hoàngchứ?”

Tạ Đan Yên như có điều suy nghĩ.

Trình Uyển Bạch lắc lắc đầu nói: “Được rồi,đừngđoán mò,đó cũngkhông phảichuyện củachúng ta.”

Tạ Đan Yên nhún vai, “Ngươi nói cũng đúng.”

… …

Thiên Tâm thành.

Một tin tức cổ quái bỗng được truyền ra, khiến một đám tu luyện giả

nhiệt huyết sôi trào.

Truyền rằng, Lâu Thanh tìm được một cung điện tu luyện của võ tông, nhưng không biết thế nào mà lại bị hai con kiến tính kế, hai con kiến kia trốn vào trong nội điện, bằng vào một cái trận pháp thất cấp huyền diệu mà làm mưa làm gió, đám võ hoàng Lâu Thanh hùng bá nhất phương trái lại bị

ngăn ngoài cửa.

Bộ phận tinh hoa nhất của cung điện đã bị hai con kiến chiếm cứ.

Hai con kiến đó nhờ vào tài nguyên trong nội điện, chỉ tốn thời gian một năm liền tu luyện từ võ linh ngũ tinh tới cảnh giới võ vương, phúc trạch nghịch thiên!

https://thuviensach.vn

Đám võ hoàng Lâu Thanh và hai con kiến đấy đấu trí đấu dũng hơn một năm, bị hai con kiến tính kế giết chết một võ hoàng kiêm trận pháp sư

ngũ cấp – Lâm Mặc Uyên.

Lâm Mặc Uyên vừa chết, Lâu Thanh bất đắc dĩ phải trở về viện binh, vị cứu binh này là trận pháp sư lục cấp – Mộc Hạc.

…

Thiên Tâm thành, Cừu phủ.

“Ta tra đượcrồi, tin tứckhiến chobên ngoài gà bay chó sủa làdomộtvõ vương cửu tinhtên là VệĐông truyền ra, thực lựctên VệĐôngnàykhông ra làm sao, nhưng không biết tìm đượcở đâu rathượng cổẨnPhù, thiệnnhất làtheo dõi người khác và tìm hiểu tin tức.”

“Lần trước Lâu Thanh xuất hiệntrongThiên Tâm thành, tuy rằng người của tabịhắnbỏ xa, nhưngVệĐônglạikhông, có vẻ nhưVệ Đôngđãđuổi kịp Lâu Thanh, thậm chícũngtìm đượcnơi hiện giờ củađám người Lâu Thanh,chỉ làbởi vì bên Lâu Thanh đều là võ hoàng,Vệ Đôngchiếm không đượcchỗtốt, cho nênmớilui về.”

“Sở dĩ hắn truyền ra tin tức này, hẳn là do muốn đục nước béo cò.” Cơ

Phi Diễm thản nhiên nói.

Hùng Uy phấn chấn hỏi: “Tin tức mà hắn truyền ra có chính xác không?”

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Chắc là không giả, nhưng tình huống cụ thể thế

nào thì còn phải tới đó mới biết được.”

Nàng vốn muốn bắt Vệ Đông lại rồi tìm hiểu thêm về tình huống cụ

thể, nhưng tên kia cực thiện ẩn nấp, trơn trượt như lươn, nàng căn bản không bắt được.

https://thuviensach.vn

“Hiện tại quần chúng trong thành rất kích động, có rất nhiều võ vương đã hợp thành liên minh, tính đi tới cung điện tu luyện của võ tông kia, cũng có không ít võ hoàng có hứng thú với nơi đó.” Cơ Phi Diễm mỉm cười nói.

Di mật của võ tông, rất nhiều võ hoàng động tâm!

Hùng Uy siết chặt nắm tay, âm thầm thở ra một hơi, đã hơn một năm, cuối cùng cũng có tin tức, nếu tin tức kia là thật, vậy Mộ Thần Diệp Thạch hẳn là đều còn sống.

Cơ Phi Diễm lấy ra một tờ bản đồ, “Đây là bản đồ đang được truyền khắp thành, nghe nói chỉ cần dựa theo lộ tuyến này là có thể tìm được di mật của võ tông.”

Hùng Uy vui mừng nói: “Vậy chúng ta đi nhanh thôi!”

“Không vội, nếu Mộ Thần Diệp Thạch thật sự đã chiếm cứ nội điện, lại đạt được chỗ tốt thật lớn, như vậy chỉ sợ Mộ Thần Diệp Thạch đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, mà đối thủ của bọn họ cũng không phải là người bình thường, ta thấy, ngươi tốt nhất nên cải trang lẫn vào trong một đội lớn.” Cơ Phi Diễm nhìn Hùng Uy, suy nghĩ rồi nói.

Hùng Uy gật đầu, lo lắng nói: “Ngươi nói có lý. Nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao Mộc Hạc cũng đã tới đó.”

Cơ Phi Diễm lắc đầu: “Nếu tin tức là thật, như vậy nếu bọn họ có thể

chu toàn với đám võ hoàng kia lâu như vậy, liền không có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Ngươi nói có lý.” Hùng Uy chậm rãi thở ra một hơi.

Lúc đám người Lâu Thanh Mộc Hạc quay lại Thiên Tâm thành chuẩn bị mua sắm tài liệu mà trận pháp lục cấp cần, chuyện về cung điện tu luyện https://thuviensach.vn

của võ tông đã bị mọi người biết.

Có mấy võ hoàng trực tiếp tới cửa hi hi ha ha hỏi Lâu Thanh rằng có phải đúng thật là như lời đồn, bị hai tên võ linh tính kế.

Lâu Thanh buồn bực, nhưng lại không hề có biện pháp.

“Sao chuyện lại thành như vầy?” Ninh Hoài cuối cùng nhịn không được mà hỏi ra.

Lâu Thanh cắn răng không nói gì, hắn đã rõ rồi, lần trước hắn đi mời Mộc Hạc đã bị người khác theo dõi, thực lực người nọ chỉ là võ vương, nhưng Ẩn Phù trên tay lại là hàng tốt, hơn nữa còn theo dõi hắn đã lâu.

Năm nay đúng là bất lợi! Hắn chẳng những bị hai thằng nhóc Mộ

Thần Diệp Thạch kia hung hăng châm chọc, lại còn bị một tên hỗn đản chỉ

biết ẩn nấp tính kế một hồi.

Đáng tiếc cho mình vì tìm kiếm cái bí cảnh này mà hao hết tâm huyết, hiện tại cục diện lại trở thành thế này.

“Là sơ sót của ta.” Lâu Thanh cắn răng, có chút nan kham nói.

Ninh Hoài cau mày, tuy rằng có chút oán trách sự sơ suất của Lâu Thanh, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Mộc Hạc cũng cau mày, chuyện đã nháo tới như vậy, về sau làm thế

nào, hắn phải suy nghĩ thật tốt.

Tới lúc đó hắn tân tân khổ khổ bố trí ra được đại trận, lại bị một đám võ hoàng từ đâu ra nhảy vào chiếm lợi. Hắn cũng không thích làm áo cưới cho người khác!

… …

https://thuviensach.vn

“Lâu Thanhquaylạirồi.” Cơ Phi Diễm nói.

Hùng Uy ừ một tiếng rồi nói: “Ta cũng biết.” Lúc này Lâu Thanh trở

về đã bị rất nhiều người theo dõi. “Hắn và đám Mộc Hạc cùng quay về, nghe nói bọn họ trở về để mua sắm tài liệu cho trận pháp, chắc là đang chuẩn bị phá trận, không chừng lời đồn là thật.”

Cơ Phi Diễm nói: “Hiện tại trong thành có rất nhiều người đều đang tính sớm đi tới cung điện võ tông lưu lại, chúng ta sẽ trà trộn vào đó.”

Hùng Uy gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Thân phận của ngươi, ngàn vạn đừng để bại lộ!” Sắc mặt Cơ Phi Diễm ngưng trọng dặn dò.

Hùng Uy nghiêm túc gật đầu, “Ta biết!”

Nếu thật sự hai đứa nhóc Mộ Thần và Diệp Thạch chiếm cứ nội điện của bí cảnh võ tông, vậy tụi nó đắc tội cũng không phải chỉ có một hay hai võ hoàng, dưới loại tình huống này, nếu quan hệ của mình và hai đứa nó bị

bại lộ, không chừng những người đó không đối phó được Mộ Thần Diệp Thạch co đầu rút cổ trong vỏ rùa không ra, sẽ xuống tay với mình không chừng.

Tuy rằng Hùng Uy hắn cũng là võ hoàng, nhưng hắn chỉ có một, song quyền khó địch tứ thủ.

Nhiều võ hoàng như vậy, chỉ ngẫm thôi cũng thấy sợ. Mà hai đứa nhóc Mộ Thần Diệp Thạch lại đã sống qua hơn một năm, cũng không biết là làm thế nào.

… …

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngoàikiacórất nhiều ngườitới đây,córất nhiều rất nhiều người.” Diệp Thạch tìm Mộ Thần đang nghiên cứu trận pháp, thông báo với hắn.

Mộ Thần gật đầu đáp: “Ta biết.”

Từ sau khi Lâu Thanh, Ninh Hoài và Mộc Hạc rời khỏi, vẫn luôn lục tục có tu luyện giả tới đây. Võ hoàng, võ vương đều có, ngay từ đầu, những tu luyện giả cấp bậc võ vương đều bị đám người Lục Hành Phong lưu lại đóng giữ đuổi đi, nhưng võ vương càng ngày càng nhiều, đám người Lục Hành Phong cũng không tiếp tục đuổi nữa.

Gần đây những võ vương, hình như ngay cả võ linh cũng xuất hiện.

Bên ngoài đại trận, mỗi ngày đều có một đám võ giả mới tới đánh đánh đấm đấm đại trận bên ngoài, cả bí cảnh đều nhốn nháo lên, rất náo nhiệt!

“Mộ Thần, ngươi nói đây là chuyện gì?Chẳng lẽ Lâu Thanhchịuđả

kích quá lớn, luẩn quẩn trong lòng, cho nên mời nhiều tu luyện giảtớiđây?”

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Mộ Thần nhún vai, “Hẳnlà không có khả năng, phỏng chừng làdoLâu Thanh không cẩn thận để lộ tin tức.” Đồ trong nội điện có bao nhiêu chứ, Lâu Thanh điên rồi mới có thể mời nhiều tu luyện giả như vậy tới đây.

Mộ Thần rũ mắt, võ hoàng bên ngoài càng ngày càng nhiều, họ đều đang theo dõi hắn và Diệp Thạch.

Nếu như đại trận này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không trụ vững được, vậy hắn và Diệp Thạch nên làm gì bây giờ?

Mộ Thần lắc lắc đầu, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

https://thuviensach.vn

“Ngày mai chúng talạikiểm tra toàn bộ đại trậnthêmmột lần.” Mộ

Thần nghiêm túc nói.

Diệp Thạch gật đầu.

… …

“Đãxảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lạicónhiều ngườitới đâynhư vậy?”

Cố Diệu Ngọc nhíu mày.

“Tin tứcbịlộ, kết quả vừa nghe nói có di tích võ tông, ngưu quỷ xà thần đềutới.” Sắc mặt Lục Hành Phong âm trầm, nói.

“Sao tin tức lạibịlộ?” Cố Diệu Ngọc tức giận hỏi.

“Hình như là lần trước Lâu Thanh đimờiMộc lão đầuđãbịtên võ vươngnào đótheo dõi tớiđây.” Lục Hành Phong nhíu mày.

“Lâu Thanhthậtkhông cẩn thận,không ngờ lạibịmột tênvõ vươngtheo dõitớiđây.” Cố Diệu Ngọc khó chịu nói.

Lục Hành Phong hít nhẹ một hơi, “Chuyệncũng đã như vầy rồi,giờđi trách cứ Lâu Thanh cũng không làmđượcchuyện gì.”

Cố Diệu Ngọc cắn răng, “Chết tiệt!Võ hoàngtớiđâythì thôi,võ vươngthế màlạitớiđây!Ta điragiết chết đámvõ vươngkia mới được!”

Lục Hành Phong thản nhiên liếc mắt nhìn Cố Diệu Ngọc, không ngăn cản, “Muốn đithìđi đi.”

Cố Diệu Ngọc nhìn vẻ tươi cười đạm bạc trên mặt Lục Hành Phong, suy sụp ngồi xuống, một võ vương thì không đáng sợ, nhưng mười người tám người liên hợp lại thì lại rất đáng sợ, hơn nữa, có thể tu luyện tới võ vương, rất nhiều người đều có hậu trường sau lưng, không dễ động tới.

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc cắn chặt răng, khoảng thời gian này, võ hoàng chạy tới đây cũng không ít.

Có không ít võ hoàng châm chọc bọn họ, tràn ngập xem thường đối với chuyện mấy người họ bị hai tên nhóc tính kế.

“Đừngđểcho ta biếttênvõ vương để lộ tin tứckialà ai!” Cố Diệu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Hành Phong nói: “Hiện tạitên đóhơn phân nửađang ởbên ngoài đấy.”

Cố Diệu Ngọc nghe thấy lời Lục Hành Phong nói, hàm răng nhất thời nghiến lại ken két.

“Khi nàoLâu Thanh bọnhọmớivề?” Cố Diệu Ngọc hỏi.

“Hẳnlànhanhthôi.” Lục Hành Phong bình tĩnh đáp.

Cố Diệu Ngọc trầm mặc, hiện tại bên ngoài có nhiều người thế, cho dù phá được đại trận thì sao? Mấy người họ có thể mò đươc bao nhiêu chỗ tốt?

Thật đáng giận!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

183. Chương 183

Hùng Uy đứng bên ngoài đại trận, ngơ ngác nhìn Diệp Thạch đang ở

trong đại trận, tâm tình kích động khó có thể ức chế.

Hơn một năm nay, Hùng Uy vẫn luôn tìm kiếm Diệp Thạch Mộ Thần, đáng tiếc là không thu hoạch được gì.

Khi đã qua hơn một năm, Hùng Uy rốt cục lại nhìn thấy chân nhân.

Hùng Uy đã nghĩ qua Diệp Thạch có lẽ dưới uy áp của võ hoàng sẽ

mặt mũi đầy bụi, chật vật bất kham, có lẽ ăn không đủ no, ngủ không ngon, xanh xao vàng vọt, cả người tiều tụy, có lẽ do chọc giận cao thủ mà thiếu tay thiếu chân, có lẽ đã đắc tội võ hoàng nên chết không toàn thây…

Lại chưa từng nghĩ tới, thằng nhóc Diệp Thạch này thật sự sống rất tự

tại, sống tốt tới mức da trắng thịt mềm, mặt mày hồng hào, so với một năm trước, tựa hồ còn béo hơn một chút, không sai, đúng là béo hơn một chút!

Lúc Hùng Uy nhìn thấy Diệp Thạch, khi ấy Diệp Thạch đang gặm một cái đùi dê nướng.

Một đám cường giả bên ngoài đang đấm đấm đá đá đại trận, mà Diệp Thạch ngồi ở trong, một bên nhìn, một bên gặm đùi dê, ăn mà miệng đầy mỡ.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy nhìn chằm chằm Diệp Thạch, hắn đã vô số lần nghĩ qua, lúc Diệp Thạch gặp được hắn sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ tới nhiều nhất là, Diệp Thạch Mộ Thần ôm hắn gào khóc, kể ra những xót xa và sợ hãi trong lòng trong hơn một năm này. Nhưng mà! Diệp Thạch chỉ đầy cổ quái ghét bỏ nhìn hắn một cái, rồi sau đó chuyển ánh mắt tới chỗ khác.

Hùng Uy nhẹ hít một hơi, hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình một năm này lo lắng hết lòng, một năm này mệt mỏi, một năm này lòng đầy lo lắng, chính là một tên ngu ngốc!

… …

“Quay lại rồi?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch đang hấp tấp đi vào, mỉm cười hỏi.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ừ, Mộ Thần, hôm nay ta đã tới gần quan sát, những người sau này tới đều là một đám ô hợp, người chúng ta phải cố kỵ

chủ yếu vẫn là lão già Mộc Hạc kia thôi.”

Mộ Thần gật đầu, “Ta cũng cảm thấy vậy, nếu nói có người có thể phá trận, hơn phân nửa là lão già kia.”

Gần đây có không ít võ hoàng và võ vương tới, một đám người ở đó đánh đánh đấm đấm, nhưng đại trận cũng không có bao nhiêu hư tổn.

“Lại nói, hôm nay có một gia hỏaluônnhìn chằm chằm ta, ánh mắt kiagiống như là hận ta muốn chếtấy.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

“Đó là ánh mắtgì?” Mộ Thần tò mò hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, “Không thể nói rõđược,kì kì lạ lạ,vừanhư thở

ra một hơi, lạivừanhưrấtbực mình,oán giận, hắncứnhìn chằm chằm vào ta,làm da gà da vịttanổi hết lên này.”

https://thuviensach.vn

“Có lẽhắnkhôngphảinhìn ngươi,màlà nhìncáiđùi dê trên tay ngươithì sao.” Mộ Thần nói đùa.

Diệp Thạch hơi suy nghĩ, nghiêng đầu nói: “Đúng! Có khả năng này,nói không chừng là do hắn đói bụng.”

“Hiện tại bên ngoài vàng thau lẫn lộn, chúng takhông đượcphớt lờ.”

Mộ Thần bỗng nghiêm túc nói.

Diệp Thạch cũng nghiêm túc gật đầu.

… …

Bị cho rằng đói bụng – Hùng Uy đang sinh hờn dỗi.

Hùng Uy nổi giận đùng đùng đi vào trong một gian phòng ở ngoại điện.

“Ta nhìn chằm chằmthằng nhóckia, nhìntớihai canh giờ, kết quảtên nhóckia chỉ liếc mắt nhìn ta một cái,màánh mắt của nó nhìn ta, giống như là nhìn…” Biến thái.

Cơ Phi Diễm bất đắc dĩ thở dài, nói: “Ngươi không có việc gìthìnhìn chằm chằm người ta làm gì? Diệp Thạchcũng không nhận rangươi.” Hùng Uy nhìn chằm chằm Diệp Thạch lâu như vậy, nói không chừng còn cho rằng Hùng Uy… có bệnh ấy chứ.

Hùng Uy lạnh lùng nói: “Khôngphải là ta chỉthay đổibộ da thôisao?

Tên nhóc chết tiệt đó thế mà lạikhông nhận ra ta.”

“Như vậy cũng tốt, bọn họ không nhậnrangươi, những người khác cũngsẽkhông nhận ra ngươi.” Cơ Phi Diễm không để bụng, nói.

Hùng Uy cắn răng, có hơi không cam lòng mà nói: “Nói cũng phải.”

https://thuviensach.vn

“Ta đãhỏi thăm một phen, một năm này đồ đệ của ngươivàDiệp Thạchsốngthuận lợi đủ đường đấy.” Cơ Phi Diễm cười nói.

Hùng Uy nhướng mày, “Thật sao?”

Cơ Phi Diễm gật đầu: “Thật!Ngươi có biết Lâm Mặc Uyên chết như

thế nàokhông? Hắn làbịMộ Thần Diệp Thạchdùngsát trận giết chết, bởi vì Lâm Mặc Uyên chếtnênLâu Thanh đimờiMộc Hạc, mới có thểbịngườitatheo dõitới đây,truyền ratin tức.”

“Ta cũng nghe người nóiqua, trận pháp thuậtcủahaitên nhóc nàyđúnglà lợi hại!” Hùng Uy cảm khái.

“Còn không phải sao, chẳng những trận pháp thuật lợi hại,lạicòn túc trí đa mưu, nghe nóilúchaiđứa nótính kếgiết chếtLâm Mặc Uyênkhi chỉmới cócấp bậcvõ linh cửu tinh, dùng thực lực võ linhlạitính kếgiếtchếtđượcvõ hoàng, xác thực là hành độngrất khó tin!” Cơ Phi Diễm tràn đầy khâm phục.

“Ngươiđừngkhen bọn họhoài,sắpthổibọn họlên trrời rồi kìa.” Hùng Uy tức giận nói.

Cơ Phi Diễm mìm cười, “Bọn họ có thể chu toànvớivõ hoàng lâu như

vậy, đíchthật rất giỏi.”

“Nếu thật sự giỏi, sao lại tự giam mình ởtronglồng sắt,để chomột đám dã thú nhìn chằm chằmtụi nóchảy nước miếng, ngẫm lại tình cảnhcủabọn họ, ta liềnđổmồ hôi lạnh.Haitên nhóc đókhông sợ, talạisợ!” Hùng Uy giận dữ nói.

Cơ Phi Diễm cười khổ, nếu như đổi chỗ với nàng, nàng chỉ sợ sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon, nhưng nhìn Diệp Thạch như vậy, trái lại rất có tư thế trời sập xuống thì làm chăn, đúng là, hoàng đế không vội thái giám lại gấp.

https://thuviensach.vn

“Lại nói, haiđứa nóđềuđãlàvõ vương, tiến cảnh thật đúng là nhanh!”

Hùng Uy nhịn không được cũng phải cảm khái.

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Ừ,cũng không biếthaiđứa nóđãchiếm đượcbao nhiêuchỗ tốt trongđó rồi.” Bí cảnh võ tông, nàng cũng rất động tâm.

Hùng Uy gãi đầu, hai thằng nhóc kia được chỗ tốt nhiều, phiêu lưu cũng rất lớn. Cả ngày bị một đám võ hoàng nhìn chằm chằm, ngẫm lại liền cảm thấy nhức đầu!

Nếu như người ở trong đại trận là mình, chỉ sợ sầu tới mức rụng sạch tóc rồi ấy.

Đại trận kia ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt! Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chờ gặm xương hai người đâu, chỉ một mình hắn thì chống không lại.

“Đại trận kia có bền chắc không?” Hùng Uy cau mày, bất an hỏi.

Cơ Phi Diễm nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ hẳn là vẫn có thể, Mộ Thần Diệp Thạch chính là bằng vàođạitrận nàymàchu toàn cùng đám ngườiLâu Thanh hơn một năm,nhưng tanghe nói, Mộc Hạc tựa hồ có biện pháp đối phóvớitrậnnày.”

“Tuyệtđốikhông thểđểcho hắn thực hiện được!” Hùng Uy cau mày nói.

Cơ Phi Diễm gật đầu.

Mộ Thần nhìn hình ảnh Hùng Uy và Cơ Phi Diễm trong màn hình, hơi hơi híp mắt, quả cầu thủy tinh cũng có thể theo dõi cảnh tượng ngoài ngoại điện, Hùng Uy và Cơ Phi Diễm tự nhiên cũng ở trong phạm vi giám thị của hắn.

https://thuviensach.vn

“Người kia hẳn là sư phụ của ta.” Mộ Thần nói.

Nghĩ đến bên ngoài có người suy nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ, bọn họ không phải chiến đấu một mình, trong lòng Mộ Thần liền dâng lên một cỗ cảm động.

Diệp Thạch gật đầu, “Ừm, hẳn chính là Hùngtiền bối, người hôm nay nhìn chằm chằm ta chính là hắn, ta vốncòncho rằng là hắn có bệnh,nênkhông để ý tới hắn, ngẫm lại hẳn làkhông phải.”

Mộ Thần cười bất đắc dĩ, bị Diệp Thạch không để ý, vị sư phụ này hẳn là rất nghẹn khuất đi.

“Lại nói, tựa hồ Hùng tiền bối gầyhơnkhông ít!” Diệp Thạch nghiêng đầu nói, mặt có thể dịch dung, nhưng dáng người lại không dễ thay đổi như

vậy.

Mộ Thần cười như không cười mà nói: “Ừ,thủ đoạn năm đócủaCơ tiền bốiđúng làkhông giảm.”

… …

Ngoài đại trận, tu luyện giả khắp nơi tề tụ lại.

“Trậnpháp nàythật lợi hại,đánh thế nào cũng không bị phá.”

“Vô nghĩa, ngươicho rằngđám ngườiLâu Thanh tiền bối là ăn chaysao, bọn họđãởchỗ này hơn một năm,nếucó biện pháp mở ra đại trậnthìđã sớm đi vàorồi.”

“Vận khícủaMộ Thần Diệp Thạch thật tốt,không ngờ lạibị truyền tống vào.”

“Còn không phảisao,nhưng vận khí củabọn họsẽ nhanh hết thôi, nghe nói Mộc Hạc tiền bối có biện pháppháđại trận, hai người kiatrongđại trận https://thuviensach.vn

làm mưa làm gió lâu như vậy, nhữngvịvõ hoàngkiađã sớm hận chết hắn, một khi đại trận mở ra, hai người kia…”

“Ta thấy Diệp Thạch ngược lại rất lạc quan. Mấy ngày hôm trước còn thấy y đi ra du đãng.”

“Đại khái là y cảm thấy, có trận pháp thất cấp ở liền có thể vô tư.”

“Mộc Hạc tiền bối là trận pháp sư lục cấp, nếu hắn ra tay, sợ là Mộ

Thần và Diệp Thạch khó thoát một kiếp này.”

“Nghe nói ngày hôm qua có một vị võ vương không cẩn thận động tới sát trận, còn xảy ra sự cố.”

“Vị võ vương kia quá lỗ mãng, đại trận này đã bị Mộ Thần Diệp Thạch đưa năm cái Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận vào, sát trận kia đã giết chết Lâm Mặc Uyên đấy, người này lại ngốc hề hề đi công kích Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, không chết cũng không được.”

“Nghe nói, trận pháp thuật của Mộ Thần và Diệp Thạch cũng rất lợi hại.”

“Đó là tất nhiên, có thể chống đỡ tới hiện tại, làm thế nào cũng phải có một chút tài năng chứ.”

… …

Trang Du nhăn mi, “Ngườitới đâycàngngày càngnhiều.”

Lục Nghiêu gật đầu, “Ừ.”

Người càng ngày càng nhiều, xác suất có thứ phân đến cho bọn họ liền càng ngày càng nhỏ, ông nội đã tính để bọn họ ly khai, có nhiều người như

vậy, thực lực của hắn và Trang Du đã không đủ dùng.

https://thuviensach.vn

“Ông nội tính sắp tới đưa chúng ta rời đi.” Lục Nghiêu nói.

Trang Du hơi cô đơn gật đầu, thất hồn lạc phách “à” một tiếng Trang Du nhìn thoáng qua trong bí cảnh, Mộ Thần và Diệp Thạch đều đã là võ vương, chênh lệch của hắn và hai người, tựa hồ càng lúc càng lớn.

Lục Nghiêu nhìn thấy sắc mặt Trang Du, trong lòng dâng lên một cỗ

bất an, “Đừng nhìn nữa, Mộ Thần Diệp Thạch cho dù chói mắt thì cũng sống không được bao lâu đâu.”

Trang Du sửng sốt một chút, hỏi: “Thật sao?”

Lục Nghiêu gật đầu, đầy chắc chắn nói: “Chỉ cần Mộc Hạc tiền bối trở

về, không được bao lâu đại trận sẽ bị phá, đến lúc đó…” Cứ việc đắc ý đi, dù sao thì đó cũng là niềm vui cuối cùng trước khi chết, Lục Nghiêu âm thầm nghĩ.

… …

Di tích võ tông có thật!

Chuyện hai con kiến chiếm cứ chín thành tài nguyên trong di tích võ tông là thật!

Hai con kiến kia là Mộ Thần và Diệp Thạch, hai người họ đã dựa vào tài nguyên trong di tích mà một bước lên trời, chuyện tiến vào võ vương cũng là sự thật!

Khi ba tin tức này được truyền ra, một hòn đá gợn lên ngàn ngọn sóng, vô số cường giả dũng mãnh chạy tới di tích võ tông kia, không biết có bao nhiêu người trong lòng ghen tị Mộ Thần và Diệp Thạch.

Tin tức truyền lại Thánh Tinh học viện, dẫn tới một đám người trong học viện nghẹn họng trân trối.

https://thuviensach.vn

“Nghe nói chưa? Diệp Thạch và Mộ Thần không chết, còn gặp được đại cơ duyên!”

“Mộ Thần và Diệp Thạch tìm được một cái di tích võ tông, đã trở

thành võ vương!”

“Mộ Thần Diệp Thạch quá lợi hại, cả võ hoàng cũng bị hai người họ

giết chết!”

“Hiện tại Mộ Thần và Diệp Thạch bốn bề thọ địch, có một đống võ hoàng đang chờ giết bọn họ kìa!”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

184. Chương 184

“Kinh huynh,vịđồ đệnày của ngươi đúng là phi thường!” Hoa Xu cảm thán.

Ban đầu nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch mất tích, hắn còn tưởng rằng hai đứa nhóc kia đã chết, lại không nghĩ tới…

Kinh Sí Diễm cười bất đắc dĩ: “Hiện tạikhông cógìphi thường cả, có thể sốngđượcmới làphi thường.”

“Cũngphải.” Hoa Xu gật đầu đồng ý.

Nghe nói hai tên nhóc kia như con chuột tránh trong một cái thất cấp trận pháp, bên ngoài có một đống võ hoàng, võ vương chảy nước miếng nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ còn chờ phá được đại trận thì sẽ đi vào lột da hai đứa, ngẫm lại cũng thật khủng bố, không biết hai tên nhóc kia ở trong đại trận có thể ngủ được hay không.

“Ôi,hai tên nhóc nàyquá to ganrồi.” Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ lắc đầu.

Hoa Xu cười khổ, người mà Mộ Thần và Diệp Thạch đắc tội có rất nhiều, đã vậy trong đó còn rất nhiều người đều là cao thủ có cấp bậc như

hiệu trưởng, cho dù hiệu trưởng đi tới giúp thì cũng không làm nên chuyện gì. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, lá gan của hai đứa nhóc kia thật là… làm người ta xấu hổ!

https://thuviensach.vn

“Hy vọng hai đứa nó phúc lớn mạng lớn, tránh được một kiếp.” Hoa Xu nói.

Kinh Sí Diễm nheo mắt, nếu Mộ Thần và Diệp Thạch có thể tránh được đại kiếp nạn này, như vậy, tiền đồ hai người tất nhiên sẽ bất khả hạn lượng*!

*bất khả hạn lượng: không thể đo lường

“Kinh tiền bối!” Kinh Sí Diễm về lại biệt viện, gặp được một vị khách nhân.

“Mộ đạo sư, sao ngươi lại tới đây?” Kinh Sí Diễm hỏi Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong đang nhăn chặt mày, thấy Kinh Sí Diễm đã về, lập tức đứng lên chắp tay hỏi: “Kinh tiền bối, nghe nóitiền bốitính đitớibí cảnh võ tôngkia?”

Kinh Sí Diễm gật đầu trả lời: “Đúng là thế.”

Mộ Viễn Phong vội vàng hỏi: “Ta có thể đicùng Kinh tiền bối không?”

Kinh Sí Diễm hít nhẹ một hơi, nói: “Mộ ThầnvàDiệp Thạchgây rachuyệnquá lớn, ngươi có biết không,giờcórấtngười tínhbắtngươi điđểuy hiếp Mộ Thần!Chỉ làbọn họngại mặt mũicủaThánh Tinh học việnnên mớikhông hềratay.”

Mộ Viễn Phong cúi đầu nở nụ cười khổ, người phụ thân này như hắn hiện tại đối với Mộ Thần mà nói, chính là gánh nặng.

“…Nhưvậy, làm phiền tiền bối chiếu cốtớiThần nhivà Diệp Thạch.”

Mộ Viễn Phong thở dài nói.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm nghiêm túc nói: “Nếu nhưta tới được,tanhất định sẽtậnkhả năng giúphai đứa nó.”

“Có những lời nàycủatiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích.” Mộ Viễn Phong nói đầy chân thành.

Trong lòng Kinh Sí Diễm cười khổ, hai tên nhóc Mộ Thần và Diệp Thạch này gây ra chuyện quá lớn, Hùng Uy tiền bối ở chỗ đó đều phải cải trang mới đục nước béo cò, kỳ thật hắn tới nơi đó cũng không được tác dụng bao nhiêu.

“Mộ đan sư, ngươiđừnglo lắng, Mộ Thầnvàthiếu gia khôngsao đâu.”

Thấy Mộ Viễn Phong đang đi vào cửa, Trần Đạt an ủi.

Mộ Viễn Phong lắc đầu: “Chuyện đãồn ào tớinhư vậy, ta sao có thể

yên tâmđược chứ.”

“Lão gia đãđiquađó,hẳn làcòn có đường sống cứu vãn.” Trần Đạt nói.

Mộ Viễn Phong nghe vậy, sắc mặt đang buộc chặt lập tức dịu đi vài phần.

… …

“Diệp Dung, ngươi ngheđồn chưa? Mộ Thần và Diệp Thạch tìm được di tích, đã trở thànhvõ vươngrồi đó.” Lâu Nhược Y sùng bái nói.

Diệp Dung gật đầu, “Ngherồi.”

Đoạn thời gian trước tất cả mọi người đều nói rằng Diệp Thạch đã chết, nàng còn vui vẻ một trận, không nghĩ tới Diệp Thạch chẳng những không chết, còn đạt được đại cơ duyên. Lúc nghe được tin tức, Diệp Dung tức giận tới mức cắn rách môi.

https://thuviensach.vn

“Trở thànhvõ vương?Có phảilà hơikhoa trươngrồi không?” Diệp Dung nhíu mày, nàng thật sự không muốn tin chuyện đó.

Hơn một năm trước Diệp Thạch mới trở thành võ linh, làm sao có thể

nhanh như vậy đã trở thành võ vương?!

Thánh Tinh học viện mới có bao nhiêu võ vương! Những võ vương trong Huyền Phong đế quốc toàn là mấy nhân vật danh chấn một phương!

Lâu Nhược Y nhún vai nói: “Tất cả mọi ngườiđềunói như vậy,hẳn đólà thật.”

“Tacònnghe nói Mộ ThầnvàDiệp Thạch liên thủ, giếtchếtmộtvịvõ hoàng.” Vẻ mặt Mễ Tuyết đầy sùng bái.

“Chắclà đồn bậyrồi,hừ, cho dùhọđãtrở thànhvõ vươngthìcũng không có khả năng giết chết võ hoàngđược!” Diệp Dung nhịn không được mà hừ

một tiếng.

Bách Nhạc cau mày, “Không có lửa thì sao có khói, nghe nói họcũngkhông chính diện giao phong giết chếtvõhoàng, mà làdùngbẫy.”

Mễ Tuyết siết chặt tay, nói: “Vô luận dùng thủ đoạn gì, có thể giết chếtđượcvõ hoàng,đótuyệt đối là hành động vĩ đại.”

Võ hoàng đó! Đây chính là cảnh giới mà bọn họ khó thể với tới!

“Mộ ThầnvàDiệp Thạch thậtsựlà thuận lợi đủ đường!” Lâu Nhược Y

cảm thán.

“Tuy rằng hai người họđạtđượccơ duyên rất lớn, nhưng ta nghe nói, tình cảnh hiệngiờ củahọ rất nguy hiểm, không cẩn thận một cái liền vạn kiếp bất phục*.”Bách Nhạc nói.

*Vạn kiếp bất phục: vạn kiếp khó mà phục lại được https://thuviensach.vn

Mễ Tuyết gật đầu, “Tacónghechuyện đó, nghe nóicó rất nhiềuvõ hoàngđangnhìn chằm chằmvàohai ngườihọ, một khi đại trận bảo hộ bọn họbịphá, họ lập tức sẽ bịlộtdachặtxương,tưởng tượng một títhôiliềnnổi cả

da gà, cũng không biết haingười họbuổi tối có ngủđược không nhỉ.”

“Ta cũngcónghe, họtoànchọc tớimấycường giả quámạnh,cho dù là hiệutrưởngthìcũng không dám trực tiếp ra tay giúp đỡ.” Bách Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu.

… …

Phú Nguyên Bảo đọc tin tức trên tay, ánh mắt không ngừng lóe sáng.

Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là giống như Mộ Thần Diệp Thạch đây, có phong hiểm lớn mới thu hoạch nhiều!

Còn mình tiểu đánh tiểu nháo*thế này, muốn đạt tới cảnh giới kia của Mộ Thần Diệp Thạch, không biết phải bao nhiêu năm.

*Tiểu đánh tiểu nháo: những việc nhỏ bé, lặt vặt.

“Mập mạp, ngươi nóicoihiện tại Mộ ThầnvàDiệp Thạchcónguy hiểm không?” Tân Như Ca hỏi Phú Nguyên Bảo.

Phú Nguyên Bảo cười khổ, “Tân sư tỷà,tỷquá để mắtđệrồi, loạichuyệnnày ta làm sao biết.”

“Không phải ngươiđược xưnglàBáchSựThông sao?” Tân Như Ca tức giận nói.

Phú Nguyên Bảo gãi đầu, “Đó làdomọi ngườigọithôi...”

Tân Như Ca tức giận trừng Phú Nguyên Bảo, nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ: “Mộ ThầnvàDiệp Thạch thậtsự đãgây chuyện? Đúng rồi,tụi nóđãlàvõvương?”

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo gật đầu, cũng nói nhỏ: “Thiên chân vạn xác*!Hai ngườihọđíchthậtđều làvõvương.”

*Thiên chân vạn xác: Vạn lần là thật

Tân Như Ca sửng sốt, nghiến răng nói: “Như vậy lần sau gặp được hai đứa đó, ta phải gọi tụi nó là tiền bối á?!”

Phú Nguyên Bảo gãi đầu nói: “Chỉ sợ là vậy.”

Tân Như Ca lắc lắc đầu, ý vị sâu sa mà nói: “Một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới hai đứa nó đã trở thành tiền bối.”

Đáng thương Tân Như Ca nàng tân tân khổ khổ một năm, bất quá cũng chỉ tăng tinh vị lên được một tinh, hai tên đó đến tột cùng đã ăn cái gì, không ngờ đã thành võ vương rồi.

“Có phải trong bí cảnh kia có rất nhiều thứ tốt không?!” Tân Như Ca tò mò hỏi.

Phú Nguyên Bảo nghiêm túc gật đầu nói: “Đó là khẳng định. Không có thứ tốt thì không có lý gì lại bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế.

Nghe nói Diệp Thạch lấy nhân sâm ngàn năm trong bí cảnh gặm như củ

cải.”

Tân Như Ca cắn chặt răng. Phung phí của trời! Thật là phung phí của trời!

Nếu tên nhóc Diệp Thạch muốn gặm củ cải thì nàng có thể đưa nó một rổ nha! Cần gì phải gặm nhân sâm! Nhân sâm nhiều quá ăn không hết thì có thể đưa tới hiếu kính sư tỷ mà! Hai tên nhóc này ăn như vậy, khó trách lại bị người người oán trách.

“Đúng là mệnh tốt!” Tân Như Ca thở dài cảm thán.

https://thuviensach.vn

Phú Nguyên Bảo cũng thở dài gật đầu, “Còn không phải sao.” Bởi vì mệnh quá tốt, cho nên mới có một đống người muốn lấy mệnh hai người đó.

… …

Mộ gia.

“Hồng nhi,cháuđã về rồi.” Mộ Kha nhìn thấy Mộ Hồng, khuôn mặt hiện lên tia từ ái.

“Vâng, ông nội.” Mộ Hồng cung kính thưa.

“Nhị thúccủa cháuđâu?Khôngvề chung với cháu à?” Mộ Kha nhìn quanh tìm thân ảnh nhị nhi tử của mình, không thấy mới hỏi.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời, thế lực Mộ gia mấy năm nay mở

rộng mấy chục lần, nhưng Mộ Viễn Phong và Mộ Thần lại chưa từng trở về

lại.

Mộ Hồng hơi cau mày nói: “Nhị thúc bây giờ là đạo sưtronghọc viện, khôngthể về ạ.”

Mộ Kha nhẹ hít một hơi, đôi mắt che dấu không được sự mất mát, nhị

nhi tử này của hắn, hiện tại hắn đã quản không nổi.

“Ta nghe nói,nhị thúccháu giờ đãlà võ linh lục tinh?” Mộ Kha hỏi.

Mộ Hồng gật đầu, “Vâng ạ.”

Sau khi Mộ Viễn Phong thăng cấp võ linh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Mộ Thần lại đưa cho Mộ Viễn Phong không ít nguyên thạch, có tài nguyên sung túc cung ứng, tư chất Mộ Viễn Phong lại không kém, thực lực tất nhiên là tăng lên cực nhanh.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Hàng siết chặt tay, chênh lệch nhỏ thì còn có thể truy đuổi, nhưng chênh lệch lớn thì chỉ có thể nhìn lên mà thôi, hai năm nay, Mộ Viễn Hàng cũng đã từ từ giảm tâm tư đối nghịch với Mộ Viễn Phong.

Mấy năm gần đây, vào ngày lễ ngày tết Mộ Viễn Phong đều nhờ người đưa đồ về, tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa không thiếu, nhưng người lại không trở về, Mộ Kha luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng hắn từ xưa đã thiên vị trưởng tử, cũng không nghiêm khắc quá đối với Mộ Viễn Phong.

“Đã có tin tứcvềThần nhichưa?” Mộ Kha hỏi.

Mộ Hồng lắc đầu, “Vẫnchưacóạ.” Trên thực tế là đã có, tuy nhiên những tin tức đó đều rất quỷ dị, có nói cho phụ thân và ông nội cũng vô bổ.

Mộ Hồng rũ mắt, năm đó vị Mộ Thần đệ đệ kia ngu không ai bằng, chỉ

biết chọi gà cưỡi ngựa, không biết khi nào thì lại trở nên túc trí đa mưu, tâm ngoan thủ lạt, thiếu niên anh tài như bây giờ, nhớ lại quá khứ của Mộ

Thần, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá khó tin.

“Thần nhivẫncònchưacó tin tức,chắc là nhị thúccháu đang rấtlo lắng!”

Mộ Kha thở dài.

… …

Bí cảnh.

“Mộ Thần, ngươiđangnhìn gìthế?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

“Mộc Hạcđã quaylại.” Mộ Thần nhìn hình ảnh trên tường, ngữ khí đạm mạc.

Diệp Thạch cắn môi, trong mắt hiện lên vài phần khó chịu, “Không ngờ hắn lạibình anquay về, nếunhưhắn ngoài ý muốn chết ở bên ngoài thì tốt rồi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười khổ, muốn một cường giả cấp bậc như Mộc Hạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Một hồinữa lão gia hỏa kiađến, khẳng địnhlão tasẽchomấy tênthiêu thân xuất hiệntrước.” Diệp Thạch nhướng mày nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Không sai, Mộc Hạcmuốnliên hợp một đámvõhoànglại đểbố tríĐoạt Tinh Trận,những ngườiliên thủsẽ được chiađồ

trongbí cảnh.”

“Lão takhông sợ những người nàysẽđổi ý sao?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

Mộ Thần nhún vai, “Bọn họ sẽ ký kết khế ướcliên thủ.”

Diệp Thạch gật đầu “A.” một tiếng. Cứ như vậy, chuyện này chỉ sợ sẽ

càng không xong.

“Đúng rồi, Hùngtiền bốicũng là võ hoàng,Hùng tiền bốisẽ không bị

mờivào liên thủ chứ?” Diệp Thạch đột nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi.

Mộ Thần lắc đầu, “Khôngcó.”

Võ hoàng sao có thể bỗng dưng toát ra một người? Vì sợ người khác nghi ngờ, Hùng Uy đã ngụy trang thành một võ vương, đại sự mà đám người Mộc Hạc thương nghị, Hùng Uy chỉ là một “võ vương”, tất nhiên là không được mời vào.

“Không à?” Diệp Thạch hơi thất vọng nói: “Ta còn tưởng rằng Hùng tiền bối sẽ đánh vào trong địch nhân, Hùng tiền bối vẫn chính trực như

vậy.”

“Không có liên quan gì tới chính trực cả, đánh vào trong địch nhân không phải là chuyện dễ dàng.” Mộ Thần thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, “Cũng đúng, nếu Hùng tiền bối trà trộn vào mà lại bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị đánh thành ngốc luôn.”

Mộ Thần cười khổ, Hùng Uy cho dù thế nào thì cũng là võ hoàng, bảo mệnh chắc là không thành vấn đề, người cần lo lắng sẽ biến thành ngu ngốc hẳn là hắn và Diệp Thạch mới đúng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

185. Chương 185

Sắc mặt Cố Diệu Ngọc rất khó coi.

Mộc Hạc lại mời tới ba võ hoàng kết thành liên minh với bọn họ, tính công phá đại trận, chia cắt tài sản bên trong.

Thực lực ba người mà Mộc Hạc mời tới đều không thấp, rất có tư thế

đảo khách thành chủ.

Từ khi sau khi bị thương, thực lực của nàng giảm đi, những tên võ hoàng kia đều không đặt nàng vào mắt.

Cố Diệu Ngọc nghĩ lại liền một bụng hỏa, họ đã nhìn chằm chằm đại trận này hơn một năm, để phá trận mà lao lực tâm huyết, kết quả hiện giờ

lại có một đám người tới muốn chia chén canh, càng giận hơn chính là, đám người kia còn châm chọc khiêu khích, ghét bỏ họ bị hai tên nhóc bẫy một trận.

Chiếu tình hình bây giờ mà xem, cho dù có phá được đại trận, đồ vật chia tới tay nàng cũng sẽ có hạn.

Mộc Hạc mời thêm người tới thì không nói tới nữa, vì ở ngoại điện cũng có rất nhiều người đang như hổ rình mồi.

Nghĩ đến Mộ Thần và Diệp Thạch trong nội điện, ngọn lửa trong lòng Cố Diệu Ngọc thế nào cũng áp xuống không nổi.

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc nguyên bản cảm thấy, chỉ cần phá được đại trận, vậy gây sức ép Mộ Thần Diệp Thạch thế nào thì đều toàn do mình nói, nhưng hiện tại, người nhìn chằm chằm Mộ Thần Diệp Thạch có quá nhiều, phải đối phó hai người thế nào, tựa hồ cũng không tới phiên mình làm chủ.

… …

“Mộc Hạcđã quaylại, cũng không biếttên kialiên hợpvới nhiềuvõ hoàngnhư vậy đểlàm cái quỷ gì.” Hùng Uy lo lắng lên tiếng.

Cơ Phi Diễm nhăn mày nói: “Lão giàMộc Hạc này đa mưu túc trí, Mộ

ThầnvàDiệp Thạchlầnnày phiền toáilớn rồi.”

“Ta hẳn lànênđi nghelén coibọn họđangthương lượng cái gì.” Hùng Uy nói.

Cơ Phi Diễm tức giận trừng hắn, “Ngươi đi ngheá?Lấy thân phậngì?

Võ hoàng đều cóghi tên trên sổ, không chừng Mộc Hạc sớm đề phòng ngươi.”

“Không đến mứcđó chứ?” Hùng Uy cau mày lo lắng.

Cơ Phi Diễm híp mắt, người già thành tinh, Mộc Hạc lại là người khôn khéo thế kia, có lẽ đã đoán được Hùng Uy cũng có mặt ở đây.

“Không biếttình trạng trong đó củaMộ ThầnvàDiệp Thạch thế nào, nếu như có thể liênlạc vớibọn họ thì tốt rồi.” Hùng Uy thở dài nói.

Cơ Phi Diễm nghĩ nghĩ, hít nhẹ một hơi rồi nói: “Ngày mai tasẽđi dạobên ngoàitrận pháp, không chừngtacó thểnói chuyện vớiDiệp Thạchđược.”

Hùng Uy gật đầu, “Như thế cũng tốt.”

https://thuviensach.vn

Ngày hôm sau, Cơ Phi Diễm đi dạo quanh bên ngoài trận pháp, đi dạo một vòng, quả thực gặp được Diệp Thạch.

Diệp Thạch cầm một khối lớn thịt thú không biết tên mà gặm răng rắc, ngay cả xương cũng không nhả ra.

Hai má Diệp Thạch phình to, răng nanh trắng sáng, đôi mắt có tinh thần, khuôn mặt tròn tròn, nhìn sao cũng thấy rất thiếu đòn.

Cơ Phi Diễm trước đó tưởng rằng Diệp Thạch nhận không ra mình, không nghĩ tới Diệp Thạch vừa thấy mình thì đô mắt liền hơi sáng lên, nhưng rất nhanh đã bị che dấu.

… …

“Ta liênlạc được vớiDiệp Thạchrồi.” Cơ Phi Diễm kích động nói với Hùng Uy.

Hùng Uy sửng sốt, sắc mặt bỗng cổ quái hỏi: “Nónhận ra ngươi?”

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Đúng vậy!”

Hùng Uy nghe xong, tâm tình hậm hực một trận, hắn đã nhận thức được Diệp Thạch bao lâu, Cơ Phi Diễm lại nhận thức được Diệp Thạch bao lâu, kết quả Diệp Thạch có thể dễ dàng nhận ra Cơ Phi Diễm, lại cho rằng hắn có bệnh.

“Thằng nhócđónhận khôngrata,thấ màlại có thể nhận được ngươi, chẳng lẽthằng nhóc kiathầm mến ngươi?” Hùng Uy ghen tị nói.

Rõ ràng hắn cũng nhận không ra bộ dáng hiện tại của Cơ Phi Diễm.

Cơ Phi Diễm cười bất đắc dĩ, giận dữ nhìn Hùng Uy, “Ngươinghĩ gì đấy?Ở trong đóMộ ThầnvàDiệp Thạchcó thể theo dõi tình hình bên ngoài.”

https://thuviensach.vn

Hùng Uy sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Bọn họ cònlàm được chuyện này?!”

Cơ Phi Diễm gật đầu. Nàng cũng phi thường ngoài ý muốn, có năng lực như vậy, ưu thế của Mộ Thần Diệp Thạch rất lớn, khó trách ở trong đó như cá gặp nước.

“Diệp Thạchcònnói gìkhông?” Hùng Uy hỏi.

Cơ Phi Diễm nhíu mày nói: “Diệp Thạch nói, lãogiàMộc Hạc kia liên hợpvớinhững người khác, muốn bố tríĐoạt Tinh Trận đểhấp thu tinh lực vận hànhcủaTinhTúTrận.”

Hùng Uy nheo mắt, “Cho nên,y…”

“Cho nên, Diệp Thạch hy vọng chúng tađiphánátĐoạt Tinh Trận, nếu Đoạt Tinh Trậnđượcbố tríxong, nguồn sinh lực cung ứngcủađại trận bị chặt đứt, đại trận kia chỉ có thể duy trìthêmmột năm.” Cơ Phi Diễm nói tiếp.

Hùng Uy cắn răng, “Nếu muốn ta chính diện giao phongvới đámvõ hoàngkia,song quyềnkhóđịch tứ thủ, ta khó có thể chống đỡ, nếu chỉlàchuyệnphá hư Đoạt Tinh Trận, hẳn là không thành vấn đề.”

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Hy vọngvậy.”

… …

“Mộ Thần.” Diệp Thạch đi vào trận pháp thất trong nội điện,

“Ngươiđangnhìn cái gì đấy?”

Mộ Thần khép lại quyển sách trận pháp trên tay, nói: “Tađangnghiên cứu sát trận.”

Sau khi thăng cấp võ vương, trận pháp thuật của hai người đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều vấn đề mà lúc trước không hiểu đột nhiên trở nên rõ https://thuviensach.vn

ràng, trận pháp thuật nhanh chóng tiến nhập lục cấp.

“Hình nhưgần đâyngươi luôn nghiên cứu sát trận.TuyệtSátTrận? Đây là trận pháp lục cấpnha!Nghe nóilực sát thươngcủa trận phápnàyrất lớn!”

Diệp Thạch nói.

“Đúng.Không chỉ như vậy, trận pháp này phi thường phù hợpvớiTinh Tú Trận,nếu dungnhập trận pháp nàyvào trongTinh Tú Trận,nócó thể phát huy ra tới uy lực…” Mộ Thần dừng một chút, khóe miệng cười tà, trên mặt hiện lên một tia ngoan tuyệt. “…nếu võ hoàng bị đánh chính diện thì cũng khó thoát khỏi cái chết.” Mộ Thần âm trầm nói tiếp.

Diệp Thạch ngoài ý muốn nhìn Mộ Thần, Mộ Thần chẳng lẽ tính giết chết hết đám võ hoàng ngoài kia? Mộ Thần cũng quá điên cuồng rồi.

“Mộ Thần, ngươi tính chủ động…?” Diệp Thạch do dự một chút mới hỏi.

Mộ Thần cười thản nhiên, nói: “Chỉ là chuẩn bị thêm mà thôi, nếu sư

phụ có thể phá đại trận, vậy đương nhiên là tốt nhất, nếu phá không được, cùng với ngồi chờ chết thì còn không bằng buông tay thử một lần.”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ngươi nói cũng phải.”

Mộ Thần siết chặt nắm tay, nếu Hùng Uy thất bại, muốn cho hắn ngồi chờ chết là không có khả năng, cùng lắm thì mọi người ôm nhau chết chung thôi.

Ai muốn lấy mạng Mộ Thần hắn, vậy hắn chỉ có thể làm cho đối phương chết trước.

“Ta nghe nói trận pháp này cũng tiêu hao rất lớn.” Diệp Thạch suy nghĩ rồi cau mày nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười an ủi: “Ta sẽ nghiên cứu trận pháp này, nó chỉ là để

phòng bị bất cứ tình huống nào mà thôi, nếu sư phụ có thể thuận lợi phá hư

Đoạt Tinh Trận, ta tất nhiên không cần phải làm như vậy.”

Diệp Thạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Mộ Thần, ngươi cảm thấy Hùng tiền bối sẽ thất bại?” Diệp Thạch cau mày hỏi.

Mộ Thần hít nhẹ một hơi, nói: “Không biết.” Từ trong tâm, hắn cảm thấy phần thắng của vị sư phụ này không lớn lắm.

Mộ Thần siết chặt nắm tay, nguyên văn Trang Du bị truyền tống vào rồi chiếm hết tài nguyên, lại không bị chuyện gì cả, đến phiên mình, giờ

ngưu quỷ xà thần gì đó đều chạy đến, thật sự là đau đầu!

Mộc Hạc vừa đến, ba cái Đoạt Tinh Trận được nhanh chóng xây dựng lên.

Để có thể sớm tiến vào bí cảnh chia một chén canh trong đó, nhóm võ hoàng cống hiến không ít tài liệu.

Diệp Thạch cắn răng, “Một đámgia hỏa không có cốt khí,chỉ biếttranh nhau lấy lòng Mộc lão đầu!”

Mộ Thần nheo mắt nói: “Lão giàMộc Hạccóđịa vịrất caotrongđám người này.” Tuy rằng thanh danh lão rất bừa bãi.

“Ừm.Chúng ta cũngphảinhanhchân, không thể thua một lãogià được.”

Diệp Thạch mím môi nói.

Mộc Hạc đang bố trí Đoạt Tinh Trận, mà Diệp Thạch và Mộ Thần lại đang bố trí Tuyệt Sát Trận, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

… …

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc đứng ở trước đại trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong trận pháp.

“Cố đạo hữu, ngươiđangnhìn cái gìthế?” Hạ Thành Mặc đi tới bên người Cố Diệu Ngọc hỏi.

Cố Diệu Ngọc nheo mắt nói: “Gần đây Diệp Thạch khôngcóra đi dạo, ta cảm thấy có chút kỳ quái.”

Hạ Thành Mặc cười lạnh một tiếng, nói: “Bị dọa phá mậtnêntấtnhiên làkhông đi ra, này có gìmàkỳ quái.”

Cố Diệu Ngọc lắc đầu nói: “Sẽ không,tên nhóc đókhông phải là người như thế.”

Diệp Thạch là một người to gan lớn mật, sao có thể bị dọa phá mật?

Nghĩ lại liền thấy không có khả năng.

Đã giao thủ với hai tên nhóc kia hơn một năm, Cố Diệu Ngọc rất rõ, Mộ Thần và Diệp Thạch đều là người vô pháp vô thiên, hơn nữa đều không chịu thua.

“Ta cảm thấy, tựa hồtụi nó đangtrù tính gìđó?” Cố Diệu Ngọc nói.

Hạ Thành Mặc liếc mắt xem thường, “Ta nóinha Cố đạo hữu, ngươi dầu gì cũng là võ hoàngđó!Sao ngươi lại cóbộ dáng nhưlà rấtkiêng kị haivõ vươngvậy?Lạilà haitên mới thăng cấp võ vươngnữa chứ.Nhớ năm đó ngươi cũng là nữ trung hào kiệtmà.Saocàng sống càngngược lại rồi.”

Cố Diệu Ngọc nghe vậy, sắc mặt nhất thời xanh trắng luân phiên.

“Hạ đạo hữu, haitụi nókhông đơn giảnnhưngươinghĩ đâu!” Cố Diệu Ngọc cắn răng nói.

https://thuviensach.vn

Hạ Thành Mặc hừ một tiếng rồi nói: “Không đơn giản?Có thể không đơn giảnbao nhiêu?Cố đạo hữuà, ngươi thế nàolạităngchí khí chođịch màgiảm đi uy phong của mìnhvậy?Để Mộc đạo hữu ra taythìcòn không phải dễ như trở bàn taysao.”

Cố Diệu Ngọc nghiến răng nói: “CóMộc đạo hữu ra tay, tấtnhiênlàcó thể vô tưrồi.”

Hạ Thành Mặc cười thản nhiên, Cố Diệu Ngọc nhìn theo bóng dáng Hạ Thành Mặc, bực mình mà siết chặt tay.

… …

“Tiến độcủa lãogiàMộc Hạc kia thậtnhanh!” Hùng Uy cau mày nói.

Cơ Phi Diễm gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Tuy rằng chỉ có một mình Mộc Hạc bày trận, nhưng lại có tới một đám người giúp đỡ hắn.

“Qua ba ngàynữa làtrậnphápsẽbố tríxong, ta phải chuẩn bị động thủthôi.” Hùng Uy nói.

Cơ Phi Diễm có chút chần chờ nói: “Hùng Uy,córất nhiều ngườiđanggiúp đỡ Mộc Hạc, mỗi ngày đều có người bảo hộtrận pháp,nếu lúc nàyngươi động thủ, chỉ sợ…”

Hùng Uy hít nhẹ một hơi, “Lời ngươi nói ta cũng biết.” Nhưng nếu trận pháp lục cấp đã bày xong, hắn sẽ càng không có cơ hội, bởi vì trận pháp lục cấp đã thành hình rất khó bị phá hư.

Cơ Phi Diễm nhíu mày, hít một hơi rồi nói: “Chú ý an toàn.”

Hùng Uy gật đầu, “Ngươi yên tâm, ta biết đúng mực.” Hai thằng nhóc Mộ Thần Diệp Thạch này đúng là quá biết gây chuyện, Hùng Uy âm thầm nghĩ.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, Hùng tiền bối tính động thủvàođêm nay.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu, “Ừ, đêm nay chúng ta cũng động thủ, nếunhưhắn thành công,vậychúng ta liền án binh bất động, nếunhưhắn thất bại,vậychúng taliềndung hợp TuyệtSátTrậnvào trongđại trận, có khả năngsẽ

chếtvàitên.”

Diệp Thạch nhìn mặt nghiêng lạnh lùng của Mộ Thần, nuốt một ngụm nước miếng, “Được.”

“Chếtmộttên cũngđược,chếtmột, áp lực về saucủachúng ta cũng có thểnhỏ hơnmột chút.” Mộ Thần nở nụ cười nói.

Diệp Thạch nhìn sự phấn khởi hiện lên trong đôi mắt Mộ Thần, nhịn không được mà chớp mắt mấy cái.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

186. Chương 186

Không ngoài dự đoán, kế hoạch phá hư Đoạt Tinh Trận của Hùng Uy quả nhiên không thành công.

Cơ hồ ngay lúc Hùng Uy vừa ra tay thì đã bị phát hiện, mấy tên võ hoàng lập tức khởi xướng vây công Hùng Uy.

Thật vất vả Hùng Uy mới tránh được một kiếp.

“Mộ Thần, hình như bọn họ đãsớm chuẩn bị.” Diệp Thạch nhíu mày nhìn hình ảnh trên tường.

Mộ Thần gật đầu cười khổ, “Tađãbiết lãogiàMộc Hạc kiakhôngdễđối phó như vậymà, hơn nữa,tựa hồlãogiàkia…” Mộ Thần cắn môi, ấn đường ở

giữa lông mày lại sâu hơn.

Diệp Thạch không hiểu: “Tựa hồ cái gì…”

Mộ Thần vuốt ve nhẫn không gian trên tay, đôi mắt thâm trầm: “Đám ngườiMộc Hạc thiết hạ bẫy rậprồiôm cây đợi thỏ, nhưngtrước khibọn họ

động thủ, chúng ta một chútcũngkhông nhìn ra dị trạngcủabọn họ.”

Diệp Thạch đột nhiên mở to mắt, gật đầu nói: “Đúngthế! Bọn họnhất định đãbiết chúng ta có thể nắm giữ tình hình bên ngoài.”

Nếu không phải như vậy, hai người họ chắc đã sớm nhìn thấy bẫy của đối phương, cũng có thể sớm nhắc nhở Hùng Uy cẩn thận rồi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, “Hơn phân nửa là như thế.”

Diệp Thạch cắn môi, lão già Mộc Hạc này thật không đơn giản! Đám người Lâu Thanh đã giao thủ với hai người họ hơn một năm, lại không có phát hiện điểm này.

“Nếu sư phụđãthất bại,vậychúng ta động thủthôi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật mạnh đầu, y đã nóng lòng muốn thử lâu rồi. “Được!”

… …

“Mộc tiên sinhđúnglà liệu sự như thần!TênHùng Uykiaquả thựcđãxuất hiện.” Hạ Thành Mặc tâng bốc Mộc Hạc một phen.

Mộc Hạc cười lạnh, “TênHùng Uykiađã dốc hết tâm huyết tìm kiếm tung tích Mộ Thần hơn một năm, hiện tạichuyện vềMộ Thầnbị đồnkhắp nơi, hắn lạingay cảcái mặtcũngkhông lộ, không phải là rất kỳ quái sao?”

“Mộc tiên sinh nói rất đúng,nhưng màtênHùng Uykia thật sựđốivớiMộ

Thầnkhông tệ.” Phó Công Danh cười nói.

“Hùng Uy đúng là không biết tự lượng sức mình,chỉ bằng vào một mìnhhắnmà muốnđấuvới bấy nhiêu ngườichúng ta sao? Tự tìm đường chết!” Hạ Thành Mặc cười lạnh.

Mộc Hạc khoát tay áo, “Chỉ tiếclàchưa bắt được người, nếu khôngthìtathật sựmuốnxemmột chút,nếulấy Hùng Uy uy hiếp Mộ Thần, Mộ

Thần sẽ làm thế nào? Hùng Uy đốivớitênđồ đệ Mộ Thần nàythìkhông nói,nhưng màkhông biết, Mộ Thầncó xem trọng vịsư phụlàHùng Uynày khôngnhỉ.”

Nói tới đây, Mộc Hạc không khỏi lạnh lùng liếc nhìn Ninh Hoài.

https://thuviensach.vn

“Vốn Hùng Uy chạy không thoát, nhưnglạicó người giúp hắn một phen.” Ninh Hoài nhẫn nhịn, mở miệng giải thích.

Hạ Thành Mặc nhíu mày, ngữ khí không tốt, “Người giúp hắnlàaicơ?”

“Không biết, nhưng thực lực người nọ sâu không lường được,hẳnlà võ hoàng, hơn nữa ít nhấtcũnglục tinh.” Ninh Hoài nghiêm túc nói.

Hạ Thành Mặc xùy xùy nở nụ cười, “Ninh đạo hữu, ngươi khôngcóbản lĩnh lưu lại Hùng Uythìcũng khôngcần phảitìm cớ như

vậyđâu!Có aimàkhông biết, hậu trường duy nhấtcủaMộ ThầnvàDiệp Thạch chính là Thánh Tinh học viện,màHùng UycủaThánh Tinh học viện đã xuất hiện, Liên Thành Khôngthìbị dọa mềm nhũn co đầu rút cổ khôngra,giờ sao lại cóvõ hoàngtừchỗ nàonhảyragiúp chứ?”

“Ngươi không tinthì thôi!” Ninh Hoài bị Hạ Thành Mặc chọc tức giận tới khó thở.

Lúc ấy hắn đã sắp đuổi kịp Hùng Uy, nhưng do có người ám toán hắn, hắn mới bị chậm một bước, đáng tiếc là người ra tay làm thập phần bí ẩn, thế cho nên hiện giờ hắn nói chuyện này, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang lấy cớ.

“Mộ ThầnvàDiệp Thạch hẳn là có thủ đoạn đặc biệtđểtheo dõi tình hình bên ngoài, cho nên họmớicó thể không sợ hãi, vả lại phản ứng rất nhanh.” Mộc Hạc nói.

Cố Diệu Ngọc nheo mắt ngẫm lại, đích thật là hơn một năm nay, tựa hồ cho dù bọn họ làm thế nào, Mộ Thần và Diệp Thạch cũng sẽ rõ như lòng bàn tay.

“Đúng

lànhư

thế,

nếu

khôngthìMộ

ThầnvàDiệp

Thạch

hẳnsẽkhôngnhanhnhư vậyđãcó thể liênlạc vớiHùng Uy.” Hạ Thành Mặc nói.

https://thuviensach.vn

“Lâu đạo hữu, các ngươivàMộ Thần đã giao thủ hơn một năm,các ngươicó phát hiệnđượcdị trạng phương diện nàycủabọn họkhông?” Phó Công Danh hỏi Lâu Thanh.

Lâu Thanh ngây ra, mỗi lần bọn họ có động tác, Mộ Thần và Diệp Thạch liền lập tức biết được, chẳng lẽ hơn một năm này, bọn họ đều sống ở

dưới sự giám thị của Mộ Thần và Diệp Thạch?…

… …

Mộ Thần và Diệp Thạch thuận lợi dung nhập Tuyệt Sát Trận vào trong đại trận.

Mộ Thần lấy ra quả cầu thủy tinh, thản nhiên nhìn thoáng qua hình ảnh trong đó rồi nói: “PhíaĐôngNam.”

Diệp Thạch gật đầu rồi liên thủ cùng Mộ Thần, phát động sát trận về

hướng Đông Nam.

“ẦM ẦM!!!” Một đạo bạch quang chính xác bắn trúng cung điện đám người Mộc Hạc đang ở, bạch quang cơ hồ làm cho người khác chói mắt, tiếng nổ mạnh hủy thiên diệt địa lập tức vang lên, một cụm khói xám hình nấm phóng lên cao.

Diệp Thạch nhìn nơi đó nổ tung, tâm tình kích động khó có thể ức chế.

“Thật là lợi hại!” Diệp Thạch cảm thán, không biết lần này nổ chết mấy lão quái vật nữa.

“Đừngdừnglại,thêm một lần nữa!” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghe vậy thì ra tay, phát động thêm một kích về hướng Đông Nam.

https://thuviensach.vn

Quả cầu bạch quang ầm ầm nổ tung, đất nứt ra, trong một khoảnh khắc, cảm thấy trời như sụp xuống.

Khi Mộ Thần và Diệp Thạch phát ra công kích, nhóm người Mộc Hạc đang tụ lại một chỗ để ăn mừng chuyện đuổi Hùng Uy đi, cộng thêm chuẩn bị trao đổi bước tiếp theo của kế hoạch.

Mộc Hạc thế nào cũng không nghĩ tới, hai tên nhóc kia lại phát động tiến công ở giờ khắc này.

Công kích mà Tuyệt Sát Trận phát động tương đương với một kích toàn lực của võ hoàng cửu tinh, Cừu Phong bị công kích chính diện liền đương trường mất mạng.

Một tiếng gào to nổi giận vang lên trong cung điện nọ, mỗi một tiếng gào đều tràn ngập tức giận và sát khí.

“Uy lực rất lớn!” Diệp Thạch phấn khởi nói.

Mộ Thần cười khổ, uy lực đúng là không tồi, nhưng mà tiêu hao cũng rất lớn, chỉ hai lần như vậy đã ngốn chừng một phần ba nguồn sinh lực của đại trận.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

187. Chương 187

Mộc Hạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tụi nóđây là đangtự tìm đường chết, hai lần công kích, tiêu haokhoảng một nửatinh nguyên lựcmàđại trận tích tụ nhiều năm, nguyên bản Đoạt Tinh Trận bố tríxong thìtụi nócó lẽsẽchốngđượcmột năm, hiện tại phỏng chừng chỉ có thể chốngkhoảngnăm sáu tháng.”

Trên thực tế thì hai lần công kích kia hẳn chỉ hao một phần ba nguồn sinh lực, chẳng qua Mộc Hạc cố ý nói thêm một ít.

Mộc Hạc vẫn cảm thấy, tuy Mộ Thần và Diệp Thạch có năng lực đối nghịch cùng đám người Lâu Thanh, nhưng lại không phải là đối thủ của mình.

Hắn vốn định giống như mèo vờn chuột, trêu đùa con chuột đủ liền xuống tay, kết quả, con chuột trong mắt hắn lại đưa cho hắn một phần lễ

lớn như vậy.

Hạ Thành Mặc, Lý Nhã chết thảm, ba người hắn mượn sức tới đã chết mất hai người, liên minh thành một hồi chê cười, uy tín của hắn trong lòng mọi người giảm xuống rất nhiều, mà hai tên nhóc chết tiệt kia còn làm hắn bị trọng thương.

Mộc Hạc thành danh đã lâu, rất nhiều võ hoàng đều kiêng kị hắn, hắn đã thật lâu chưa có bị thiệt lớn như vậy.

https://thuviensach.vn

“Một nửa? Đây không phải ý nói, chỉ cần hai thằng nhóc kia muốn, vậy tụi nó còn có thể phát động ra thêm công kích như vậy nữa?” Cố Diệu Ngọc hoảng sợ nói.

Mộc Hạc lạnh lùng trừng Cố Diệu Ngọc, Cố Diệu Ngọc xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nhưng lo lắng trong lòng lại không tản ra được.

Nếu kia tên kia lại tiếp tục xuống tay, người chết kế tiếp sẽ là ai? Đã chết ba người rồi.

“Chỉ là mấy con súc sinh sắp chết đang giãy dụa mà thôi, nguồn sinh lực của đại trận khi dùng hết thì sẽ tự sụp đổ, ta không tin tụi nó sẽ tiếp tục phát động công kích.” Sắc mặt Mộc Hạc lạnh như băng nói ra.

“Chúng ta còn phải tiếp tục bày Đoạt Tinh Trận sao?” Nhớ tới công kích mà đại trận phát ra ngày hôm qua, Ninh Hoài lòng còn sợ hãi.

“Đương nhiên là phải bày tiếp, chẳng lẽ chỉ bởi vì một chút suy sụp mà liền buông tha sao?” Mộc Hạc âm trầm hỏi.

Cố Diệu Ngọc cúi đầu, chuyện đã tới tình trạng này rồi, nàng thật đúng là có chút muốn buông tha.

Mỗi lần khi nàng cho rằng nàng đã nắm chắc phần thắng, Mộ Thần và Diệp Thạch sẽ luôn có biện pháp khiến cho sự mong đợi của nàng tan thành mây khói.

Thời gian dài vậy rồi, nàng đúng là có hơi mệt mỏi, chẳng qua nếu muốn nàng cứ như vậy buông tha, nàng lại thật sự không cam lòng.

…

“Saokhông thấyđámMộc Hạcđâu vậy?” Hùng Uy hỏi.

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm nhún vai nói: “Chắc bịhai kíchngày hôm qua dọarồi, nghe nói ngày hôm quacó tớibatên võhoàngbịchết.”

Cộng thêm Lâm Mặc Uyên đã chết lúc trước, Mộ Thần và Diệp Thạch tổng cộng đã giết chết bốn võ hoàng!

Đám quần chúng ở ngoại điện vốn rất xúc động, nhưng hiện giờ, tâm tình mọi người lại rất bình tĩnh.

Cơ Phi Diễm cắn chặt răng, lúc đầu nàng ở cấp bậc võ vương, võ hoàng đối với nàng mà nói giống như là tồn tại như thần vậy, tuy hiện giờ

nàng đã là võ vương cửu tinh, nhưng so với võ hoàng thì vẫn kém hơn không chỉ một đường, vậy mà Mộ Thần và Diệp Thạch lại…

Hùng Uy chắp tay sau lưng, nói thầm: “Lợi hại! Đúng là lợi hại! Nếu sớm biết hai đứa nhóc này mạnh mẽ như vậy, ta làm sao lại cần đi tới phá hư đại trận chứ!”

Cơ Phi Diễm hít nhẹ một hơi, “Có lẽ là hai tụi nó đã bị bức đấn không còn cách nào, ta nghe nói, hai lần công kích ngày hôm qua đã tiêu hao khoảng một nửa tinh nguyên lực mà đại trận chứa đựng, một khi Đoạt Tinh Trận được bố trí xong, thời gian trận pháp có thể duy trì liền ngắn đi một nửa.”

Hùng Uy nhíu mày, giết chết ba tên võ hoàng, thời gian đại trận duy trì lại ngắn khoảng một nửa.

Trong lúc nhất thời, Hùng Uy cũng không nói được, rằng cọc sinh ý này của Mộ Thần, là lời hay là lỗ.

“Hai đứa nhóc này sao lại có thể phát động được công kích như thế

nhỉ?” Hùng Uy cảm thán.

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm nhún vai, “Nghe nói hai tụi nó đều đã là trận pháp sư lục cấp. Tụi nó dựa vào trận pháp lục cấp mới làm được.”

Hùng Uy cảm thấy có hơi đau răng: “Không ngờ đều đã là trận pháp sư lục cấp rồi, hai đứa nhóc này đúng là nghịch thiên.”

…

“Mộ Thần,takhôngnhìnthấyđámMộc Hạcđâu cả.” Diệp Thạch tìm tòi mấy lần, xác nhận không có nhìn thấy thân ảnh mấy người kia.

Mộ Thần gật đầu, “Ừ,đúnglà không thấy.”

Diệp Thạch vuốt cằm, đôi mắt sáng lên, đắc ý đoán: “Chẳng lẽ làbị

dọasợnênchạyrồi?”

Mộ Thần cười khổ, “Nào có dễ dàng như vậy!Chắc làlão gia hỏa Mộc Hạc kiađãđoán được ở trongnàysẽbịchúng ta giám thị,nên đã chuyểnra ngoài đàmluận kế hoạch rồi.”

Diệp Thạch chớp mắt nói: “Ta nghe nói,hìnhnhư ngày hôm quamình nổchết batên.”

Cụ thể chết ba người nào, y lại không rõ.

Mộ Thần gật đầu lên tiếng, “Ừ.”

“Lại nói,ta cũngkhôngnhìnthấy Trang DuvàLục Nghiêu.Chẳng lẽ cũng bịnổchếtrồi?” Diệp Thạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, đầy vui sướng nói.

Mộ Thần liếc mắt xem thường, Trang Du chính là nhân vật chính, nào dễ chết như vậy.

“Lục Hành Phong đã sớmđưaTrang DuvàLục Nghiêura ngoài rồi.” Mộ

Thần thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch kinh ngạc: “Cóhả?”

Mộ Thần gật đầu: “Có!”

Diệp Thạch cắn môi, có chút thất vọng: “Đúnglà rất đáng tiếc.”

“Từ từ sẽ đến.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Vốn đồ vật trong nội điện này đều là của Lục Nghiêu và Trang Du, hiện tại lại bị mình đoạt mất, con đường của Lục Nghiêu hẳn là sẽ không thuận lợi như trong truyện nữa.

Diệp Thạch gật đầu. Y thầm nghĩ, đối nghịch cùng tiểu tiện nhân Trang Du đánh không chết này, mình đúng là nên chuẩn bị để trường kỳ

kháng chiến.

Bỗng trên một trăm con Thôn Thiên Phong bay về phía hai người, Diệp Thạch nhìn đám Thôn Thiên Phong đang bay kia, nghiến răng nói:

“Mộ Thần, khẩu vịcủa đám kiacàng lúc càng lớn.”

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Phải.”

Hắn đã bắt đầu nuôi dưỡng Thôn Thiên Phong, đã nuôi ra hơn trăm con, nuôi hơn một trăm con Thôn Thiên Phong này, mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng nguyên thạch, Diệp Thạch đã sớm đau thịt, mà Mộ Thần cũng đã bắt đầu đau thịt rồi.

“Hơntrăm con nàyđều là tứ cấp,nếu màthả ra,cho dù làvõ vươngthìgặpđượccũngphảichết không có chỗ chôn.” Mộ Thần âm trầm nói.

Nếu đàn Thôn Thiên Phong này đều là ngũ cấp, vậy cho dù võ hoàng thì gặp được họ cũng chỉ có thể trốn.

Diệp Thạch gãi đầu, “Tụi nó mới chỉtứ cấpmà đã ănnhư vậyrồi, nếu nhưlàngũ cấp, chúng ta…”

https://thuviensach.vn

Chỉ sợ sẽ bị đám Thôn Thiên Phong kia gặm đến chết không có chỗ

chôn! Nếu sớm biết mình sẽ dưỡng ra một đám bại gia tử như thế, y mới không muốn nuôi đâu.

Đàn Thôn Thiên Phong này tuy rằng cái gì cũng ăn, nhưng yêu nhất là ăn nguyên thạch, từ khi đám Thôn Thiên Phong này tiến vào tứ cấp, thân gia Diệp Thạch liền ngâm nước.

“Tuy rằng ănhơi nhiều, nhưng thực lựctụi nó lạikhông kém, về sau sẽ

cóchỗdùngtới.” Mộ Thần an ủi.

Diệp Thạch cắn chặt răng, “Được rồi.” Nếu không phải nhìn trên phân thượng về sau tụi nó có khả năng được trọng dụng, y đã sớm xào chúng nó lên ăn rồi.

“Mộ Thần, ngươiđãlàvõ vương tam tinh.” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói.

Sau khi tiến vào võ vương, Diệp Thạch cảm thấy tiến độ tu luyện của mình đã chậm lại, nhưng Mộ Thần mới thăng cấp võ vương chưa bao lâu, thực lực lại nhanh chóng tăng lên, tiến độ tu vi còn nhanh hơn so với khi ở

cảnh giới võ linh, Diệp Thạch có chút theo không kịp.

Mộ Thần duỗi tay ra, một ngọn lửa màu xanh bay ra từ lòng bàn tay Mộ Thần.

“Đều là lấyphúc củaCừu Phong, phẩm chấtmấyconThôn Hỏa Trùngcủahắn xác thực không tồi, Thanh Minh Diễm đã tiến vào lục phẩm.”

Bởi vì Thanh Minh Diễm tiến vào lục phẩm, thực lực Mộ Thần cũng bay lên theo một mảng lớn.

“Cừu Phong thật đúng là người tốt.” Diệp Thạch cười nói.

https://thuviensach.vn

“Còn không phải sao.” Mộ Thần mỉm cười đồng ý, “MấyconThôn Hỏa Trùngđầu đàn của hắn hẳnlàđã đượcdùngmấy loại hoả diễmbồi dưỡng.”

“Hắn thật sự là ngườirất rấttốt!” Diệp Thạch gật đầu.

… …

Diệp Thạch chán chết dọc theo đại trận đi dạo một vòng, có thể là bởi vì nguyên nhân ngày hôm qua y và Mộ Thần nổ hai pháo làm chết người, ở

ngoại điện có chút tiêu điều.

Nguyên bản bên ngoài đại trận, cả ngày có người nhốn nháo đánh đấm, nhưng hôm nay một người cũng không có.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, đôi mắt loạn nhìn chung quanh.

Trong ngày thường, y vừa đi ra, tầm mắt chung quanh dừng ở trên người y sẽ tràn đầy tham lam, ghen tị, còn có thêm thương hại, nhưng hôm nay, Diệp Thạch lại từ trong mắt rất nhiều người nhìn ra một chút sợ hãi.

Diệp Thạch ngẩng cao đầu, trong lòng không khỏi có hơi đắc ý.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng đi loạn, y có chút ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh Cố Diệu Ngọc bên ngoài đại trận.

“Ô, ngươivẫncòn sốngcơ à.” Diệp Thạch có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Diệu Ngọc.

Cố Diệu Ngọc sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ngươi chorằngta đã chết?”

Diệp Thạch nghiêng đầu, “Ta nghe nói, hômqua cóbatên chết.”

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc híp mắt, “Cũng bởi vì như vậymàngươi liền chorằngta đã chết rồi?Đúng là chết bangười,nhưng trong đókhông có ta.”

“À, ta vốn nghĩ ngươicó hơiyếu, không nghĩ tới còn có ngườiyếu hơnngươinữa, bangườibịchếtmàngươi lại còn sống, ngươicó vẻcũnglợi hạinhỉ!” Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm.

Cố Diệu Ngọc giận sôi lên, Diệp Thạch coi nàng thành cái gì?

Diệp Thạch mở to mắt, tò mò hỏi: “Ba tên bị chết là ai thế?”

“Cừu Phong, Hạ Thành Mặc,Lý Nhã.” Cố Diệu Ngọc tức giận trả lời.

Diệp Thạch gãi đầu, hỏi Cố Diệu Ngọc: “Cừu Phong?Là cáingườithảsâu đốt đại trận sao?”

Cố Diệu Ngọc gật đầu, “Không sai, chính là hắn.”

Diệp Thạch hít nhẹ một hơi, “Không nghĩ tớihắnlạichết.”

Cố Diệu Ngọc nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Diệp Thạch, trong lòng không biết là cái tư vị gì.

“Đây chính làmộtngười tốtnha! Ta vốn đang trông cậyhắnnuôi thêmchút sâutớiđốt đại trận, lấy phúccủahắn,dị hỏa củaMộ

Thầnđãtănglênlục cấp, thực lực cũngtănglên cấp bậcvõ vương tam tinh rồi nha.” Diệp Thạch tràn đầy cảm thán.

Cố Diệu Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thạch, âm thầm nghĩ, cũng may Cừu Phong đã chết rồi! Nếu như hắn mà nghe được lời này của Diệp Thạch, nói không chừng sẽ bị tức chết thêm một lần.

“Ngươigiờsống tự tạinhỉ.” Cố Diệu Ngọc cười lạnh nói.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Cũng được, chỉlàsắpkhôngcóthịt ănrồi.”

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc tức giận: “Không thịtthì sao, khôngphảilà ngươi còn có thể gặm nhân sâmà.”

Diệp Thạch nhún vai nói: “Vị của nhân sâm khôngcó ngon.”

Cố Diệu Ngọc thiếu chút nữa bị một câu này của Diệp Thạch làm tức giận đến nội thương. Đây là nhân sâm mấy ngàn năm đó! Đám võ hoàng bọn họ cầu mà không được, Diệp Thạch lại phung phí của trời mà gặm, vậy mà còn ghét bỏ hương vị nó không tốt.

“Muốn ăn thịt thì ngươi có thể ra đây ăn!” Cố Diệu Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Sắc mặt Diệp Thạch hơi đổi, có chút đề phòng nhìn Cố Diệu Ngọc, nghiêm nghị nói: “Chờ tới khi ta trở thành võ hoàng, ta sẽ đi ra.”

Cố Diệu Ngọc cười lạnh: “Ngươi còn muốn trở thành võ hoàng?”

Diệp Thạch nhíu mày nhìn, sắc mặt hơi cổ quái nói: “Hình như hôm nay ngươi không giống lúc trước.”

Cố Diệu Ngọc lạnh lùng hỏi: “Sao lạikhông giống?”

“Ngươi hôm nay không mắngchửitanha. A, không phải là ngươi sợ ta chứ?” Diệp Thạch mở to mắt, vui vẻ hỏi.

Cố Diệu Ngọc lạnh lùng nói: “Thằng nhóc ngươi đang tìm chết sao?”

Diệp Thạch nhún vai: “Thì sao?”

Cố Diệu Ngọc nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Diệp Thạch, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng quả

thật hiện giờ Diệp Thạch và Mộ Thần cho nàng áp lực không nhỏ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

188. Chương 188

Một đạo ánh mắt ôn hòa dừng lại trên người Diệp Thạch, cảm giác có một tầm mắt lạ đang dừng trên người mình, Diệp Thạch theo bản năng nhìn qua người kia.

Ánh mắt của người kia rất là quái dị, không ngờ lại có mấy phần từ ái, có chút tương tự như ánh mắt của Trần Đạt nhìn mình trước kia.

Y nhìn xuyên qua quầng sáng, đánh giá người nọ một phen.

Nhìn người ngoài quầng sáng, trong lòng Diệp Thạch không khỏi có vài phần cổ quái, y quả thật không biết người này, nhưng lại cảm thấy hơi thân thiết.

Diệp Thạch mím môi, nhìn thấy người nọ bỗng mở miệng, không tiếng động nói gì đó với y.

Diệp Thạch nhíu mày, trong lòng bỗng hơi hoang mang.

“Trở lạirồi? Sớm vậy?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Ừm,ngoàikia cũngkhông có gìhayđể nhìn cả,nhưng mà vừa nãytacógặpđượcmột lão nhân kỳ quái.”

“Lão nhân kỳ quái?Kỳ quáithế nào cơ?” Mộ Thần hưng trí hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhấp môi, nghiêng đầu nói: “Lão nhân kia nói với ta,kêutacứtu luyệnthật tốt, chuyện bên ngoài đểhắngiải quyết,nóitađừnglo lắng.”

“Đểhắngiải quyết?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Hắnđúnglà nói như vậy.” Lão nhân đó nói bằng ngôn ngữ môi.

“Có ý gì?” Mộ Thần híp mắt.

Diệp Thạch lắc đầu, “Tacũng không biết.”

Mộ Thần mỉm cười, dứt bỏ chuyện này xuống: “Không biếtthì bỏ qua đi.”

… …

Thánh Tinh học viện.

“Hiện trưởng, Hùng tiền bối có truyền tin vềkhông?” Hạ Thanh Nghiên lo lắng hỏi.

Liên Thành Không cười nói: “Ngươi yên tâmđi, tạm thời Mộ

ThầnvàDiệp Thạch cònđangsốngrấttốt.” Thậm chí có thể nói là dễ chịu ấy chứ, Hùng Uy còn cố ý nhắc tới trong thư, Diệp Thạch được nuôi dưỡng tới trắng mịn mập mạp, mặt mày hồng hào.

“Bọn họ cònlợi dụng đại trận, trước saunổchếtbốnvịvõ hoàng.” Liên Thành Không híp mắt nói.

Hạ Thanh Nghiên sửng sốt, nói với giọng không dám tin: “Hai tênquỷnhỏ nàylợi hại như vậy?”

https://thuviensach.vn

“Với thực lực bản thâncủa họ thìtấtnhiên chính diện giao phonglàkhôngcókhả năng,chẳng quanghe nóihọđềuđãlà trận pháp sư lục cấp, lợi dụng trận phápđểgiết ngườithìvẫn có thể.” Liên Thành Không bình tĩnh nói.

Hạ Thanh Nghiên gật đầu “A” một tiếng.

Không ngờ lại có tới bốn vị võ hoàng bị chết, phải biết là toàn bộ

Huyền Phong đế quốc cũng mới chỉ có ba vị võ hoàng mà thôi.

“Haiđứa nàythậtđúng là biếtgây chuyện!” Hạ Thanh Nghiên nhịn không được mà nói.

Liên Thành Không gật đầu đồng ý, nếu hai người kia chạy ra được, vậy tòa miếu nhỏ như Thánh Tinh học viện này sợ là dung không nổi hai người.

“Trận pháp thuậtcủa hai bọn họđãtớitrình độ lục cấp.” Liên Thành Không nói.

Hạ Thanh Nghiên sửng sốt, lập tức mạnh mẽ mở to mắt, một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

“Trận pháp thuậtđãtớilục cấp, không biết minh văn thuậtcủaMộ

Thầnđãđến trình độgì rồi.” Hạ Thanh Nghiên lẩm bẩm.

Liên Thành Không cười nói: “Chắc làcũng không thấp.”

“Hiện trưởng,có phải làtỷ lệsống củaMộ ThầnvàDiệp Thạch khôngđượclớn lắm?” Hạ Thanh Nghiên lo lắng hỏi.

Liên Thành Không lắc đầu, “Có Hùng Uyở đó, còn có một vị tiền bối muốn bảovệbọn họ, kỳ thật bọn họ cũng không nguy hiểmlắm.”

https://thuviensach.vn

Thực lực của vị kia cao hơn hắn rất nhiều, có vị kia ở đấy, hẳn là Mộ

Thần và Diệp Thạch có thể tránh được một kiếp, huống chi, Mộ Thần và Diệp Thạch cũng không phải dễ chọc, mệnh của hai người rất cứng, thậm chí Liên Thành Không còn cảm thấy, cho dù không có Hùng Uy và vị tiền bối kia, chắc chắn Mộ Thần và Diệp Thạch cũng sẽ không xảy ra chuyện, hắn thấy, nói không chừng, tình cảnh của Hùng Uy còn nguy hiểm hơn cả

hai người ấy chứ.

“Một vị tiền bối?” Hạ Thanh Nghiên hơi hoang mang hỏi.

Liên Thành Không nghiêm nghị nhìn Hạ Thanh Nghiên rồi nói:

“Trong lòngngươibiết làđược, đừng hỏi nhiều.”

Hạ Thanh Nghiên nghe vậy liền gật đầu.

Liên Thành Không híp mắt, không ngờ Diệp Thạch lại có thân thế

không đơn giản như vậy, đúng là khó tưởng tượng nổi.

… …

Đám Mộc Hạc yên tĩnh được hai ngày, ngày thứ ba lại bắt đầu hấp tấp bố trí trận phấp.

Diệp Thạch nhìn thân ảnh đám người Mộc Hạc trên tường, nhịn không được mà nghiến răng.

“Mộ Thần, đám người kia đúng làcon giánđánh không chết!” Diệp Thạch bất mãn nói.

“Ừ, đúng là vậy.” Mộ Thần nín cười, có thể ví võ hoàng như con gián, cũng chỉ có Diệp Thạch.

Diệp Thạch có chút không vui nói: “Mộ Thần, chúng ta làm thế nào bây giờ? Chờ bọn người kia bố trí trận pháp xong, chúng ta liền xong đời.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không để ý nói: “Nếu thật sự tới một bước kia, chúng ta sẽ

điều động nguồn sinh lực cuối cùng của đại trận, oanh mấy pháo ra ngoài nổ chết vài tên rồi sau đó thừa dịp loạn mà rời khỏi.”

“Lúc đó chúng ta có thể thừa dịp mà đi ra ngoài sao?” Diệp Thạch lo lắng hỏi.

Mộ Thần lắc đầu, “Ta không biết.”

Cho nên tốt nhất nên giải quyết thêm vài tên, đám võ hoàng ngoài kia chết càng nhiều, đối với họ mà nói lại càng có lợi.

“Đây chỉ là khi không còn biện pháp nào mà thôi, trước đó thì chúng ta phải chuẩn bị đã.” Mộ Thần nhăn mi nói.

Diệp Thạch gật đầu, hỏi: “Làm chuẩn bị như thế nào?”

Mộ Thần lấy ra một tờ phù chú, bình tĩnh nói: “Trình độ về phù chú của ta đã tiến vào ngũ cấp, cứ quăng khoảng mười tờ phù chú ngũ cấp ra, đối với võ hoàng thì cũng có tác dụng trở ngại nhất định, ta phải chuẩn bị

phù chú nhiều thêm một tí, kiến nuốt voi, đến lúc đó, mấy thứ này hẳn là cũng có thể ra một chút tác dụng.”

Diệp Thạch vội vàng gật đầu đồng ý: “Đúng, đúng.”

“Một khi đại trận bị phá, sẽ có rất nhiều tu luyện giả tràn vào đây, trước đó chúng ta có thể bố trí các loại cấm chế ở trong nội điện, làm sao cho cục diện càng loạn càng tốt.”

“Chuyện này ta có thể hỗ trợ.” Diệp Thạch gật đầu, nóng lòng muốn thử.

Khuôn mặt Hùng Uy đầy u sầu đi qua đi lại trong phòng: “Tuy rằng hai pháo của hai thằng nhóc Mộ Thần Diệp Thạch giết chết ba tên võ https://thuviensach.vn

hoàng, nhưng chẳng những không đánh đuổi được Mộc lão đầu, trái lại kích ra tâm huyết của tên kia, làm cho tên kia liều mạng không ngừng.”

Cơ Phi Diễm gật đầu thở dài: “Đúng vậy.”

Lúc trước Mộc Hạc cũng không muốn bày trận, tài liệu làm cũng không muốn lấy ra, chỉ do đám người kia bỏ ra, lần này tựa hồ tích cực hơn trước rất nhiều.

“Tìm một cơ hộirồita lại đi thửlần nữa.” Hùng Uy siết chặt tay nói.

Cơ Phi Diễm có chút chần chờ: “Ngươicó làmđược không? Lần trước thiếu chút nữalàngươikhông về đượcrồi.”

Ba cái Đoạt Tinh Trận mỗi ngày đều có võ hoàng trông coi, có vết xe đổ lần trước, Hùng Uy nghĩ bây giờ muốn phá lại càng khó.

“Ngươi nói bậy bạ gì đấy,ta sao lại không vềđược.” Hùng Uy không cho là đúng.

Cơ Phi Diễm nhíu mày nói: “Hai ngàytrước ta cóliên hệvớiDiệp Thạch,hình như yvà Mộ Thầncótính toánkhác, cònkêuta dặn dò ngươilà đừngbí quá hoá liều.”

Hùng Uy gật đầu, hít nhẹ một hơi: “Ta biết.”

Hắn cũng liên hệ với hai đứa kia, hai tên nhóc kia tính qua một thời gian ngắn lại oanh hai pháo nổ chết vài tên võ hoàng, sau đó thừa dịp loạn mà ly khai, nhưng tuy rằng võ hoàng bên ngoài đã chết không ít, lại vẫn còn dư không ít, tính toán của tụi nó chắc sẽ không được.

“Đã như vậy, ngươinêncẩn thận một chút.” Cơ Phi Diễm thấy tâm ý Hùng Uy đã quyết, cũng không ngăn lại.

Hùng Uy gật đầu nói: “Tahiểu.”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, Cơ tiền bối nóirằngHùng tiền bốilạitính đi phá hư

trậnpháp.” Diệp Thạch thông báo.

Mộ Thần rũ mắt, hít nhẹ một hơi, “Có vết xe đổ lần trước, hiện tạimấyngườikiatập trungphòng thủ trậnphápmạnh hơnnhiều, ta đã nóivớisư

phụđểhắnđừnghành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới…”

Diệp Thạch cúi đầu, có chút khổ sở nói: “Không nghĩ tới Hùng tiền bốilạilà người trọng tình trọng nghĩa như thế, sau khi ta ra ngoài,ta sẽkhông bao giờchọc tứchắnnữa.”

Mộ Thần mỉm cười, trên mặt hiện lên vài phần áy náy, “Ừ.Ta cũng không nghĩ tới sư phụlạivì tamàlàm được một bước này.”

Lần thứ hai Hùng Uy ra tay, vẫn là thất bại, một đám võ hoàng như là muốn phát tiết phẫn nộ đối với Mộ Thần Diệp Thạch lên người Hùng Uy, mạnh mẽ đuổi đánh Hùng Uy, cũng may là Hùng Uy có kinh nghiệm chạy trốn phong phú, quẹo trái quẹo phải một hồi, cuối cùng tránh được một kiếp.

“Hùng tiền bối chạy thoátrồi.” Diệp Thạch quan sát rồi nói.

Mộ Thần thở ra nhẹ một hơi: “Ừ.”

Diệp Thạch cũng thở nhẹ nói: “May mắn, may mắn.”

… …

Đám người Mộc Hạc Lục Hành Phong đuổi theo Hùng Uy, chỉ để lại Lâu Thanh và Phó Công Danh lưu lại thủ.

“TênHùng Uy nàyđúng làgan lớn, lần trướcbị thiệtlớn như vậymàlần này còn dám xuất hiện.” Phó Công Danh khinh thường nói.

Lâu Thanh gật đầu đồng ý, “Đúng, quả thựclàkhông biết sống chết.”

https://thuviensach.vn

Phó Công Danh hơi xem thường nói; “Mớichỉ làvõ hoàng nhị tinhmà đãkhông yên tĩnh như vậyrồi,tênkiachưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

“Mấy ngườiMộc đạo hữuđãđuổi theorồi, không biết có thểbắt được không.” Lâu Thanh híp mắt, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Hai người Phó Công Danh và Lâu Thanh đang nói chuyện, bỗng một tiếng “ầm ầm” thật lớn vang lên, biến cố xảy ra.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút kinh hãi.

Đoạt Tinh Trận cách xa bọn họ nhất đã xảy ra vấn đề, Phó Công Danh và Lâu Thanh đồng thời chạy vội qua nơi phát ra tiếng nổ mạnh.

Lúc hai người đuổi tới, Đoạt Tinh Trận đã bị phá nát.

“Xảy ra chuyện gì?!” Phó Công Danh nhịn không được liền nóng nảy hỏi.

Một đạo kiếm quang sáng như tuyết mãnh liệt bổ tới phía Phó Công Danh, Phó Công Danh bất ngờ không kịp đề phòng liền bị cắt rớt nửa cánh tay, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ hắn đã bị cắt phăng nửa thân mình rồi.

“Không ngờ lạikhông chết.” Một giọng nói có chút kinh ngạc truyền tới.

Phó Công Danh đang lòng đầy phẫn nộ, cảm nhận được uy áp trên người người kia, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi.

Trong bóng tối, Lâu Thanh thấy được một nam tử thân mặc hắc y.

Bên miệng nam tử áp đen treo nụ cười nhạt, biểu tình trên mặt hiền lành dễ thân, nhưng ở trong mắt Lâu Thanh, người này giống như là ác ma https://thuviensach.vn

tới từ địa ngục.

Phó Công Danh tràn đầy đề phòng nhìn nam tử hắc y, “Ngươi làai, muốn gì?”

Nam tử áp đen không để ý tới lời Phó Công Danh, phóng một cái cự

ấn như ngọn núi nhỏ lên cao, mạnh mẽ nện xuống người Phó Công Danh.

Cảm nhận được uy áp trên người nam tử kia, Phó Công Danh không dám chất vấn thêm. Xoay người bỏ chạy.

Nam tửhắc y dùngcự ấn, nện vài cái Phó Công Danh liền thành thịt nát.

Lâu Thanh thừa dịp loạn lẫn vào trong đám người, chạy thoát ra ngoài.

Nam tử hắc ynọ thấy thân ảnh Lâu Thanh đã biến mất, hơi tiếc nuối hít một hơi, rồi đi phá nát hai cái Đoạt Tinh Trận còn lại.

Mộ Thần không dám tin nhìn hình ảnh trên tường, người kia là ai, vì sao lại giúp bọn họ?

“Là hắn, là người kia!” Diệp Thạch kích động nói.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch hỏi: “Người nàocơ?”

Hai mắt Diệp Thạch mở to, trả lời: “Là cái người đãnói với ta,kêutacố

gắngtu luyện,còn chuyệnbên ngoàicứ đểhắn giải quyết.”

Mộ Thần sửng sốt: “Thật?”

Diệp Thạch gật mạnh đầu, “Thật sự!” Nhưng mà, người kia là ai?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

189. Chương 189

Lúc cả đám người Mộc Hạc quay về ngoại điện, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, ba cái Đoạt Tinh Trận bị phá nát bấy.

Lâu Thanh cả người chật vật xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhìn thấy đồng bạn đã xuất hiện, tâm Lâu Thanh mới đặt xuống được.

“Lâu huynh,saongươilạibiến thành như vậy?” Ninh Hoài nhìn bộ dáng Lâu Thanh, nhíu mày hỏi.

Cố Diệu Ngọc nhìn, âm thầm nghĩ: lại xảy ra chuyện, quả nhiên là lại xảy ra chuyện, chỉ là hai nhân vật nhỏ, nhưng từ khi họ bắt đầu đối nghịch với hai tên nhóc kia, lập tức lúc nào cũng bị kinh ngạc, thậm chí còn có nguy hiểm tới tính mạng.

Nếu như hai năm trước có người nói với nàng, là sẽ có một ngày, nàng sẽ bị hai tên nhóc võ vương bức tới nước này, nàng nhất định sẽ cười nhạt.

Cố Diệu Ngọc cúi đầu, không để người khác thấy được sự ảo não và bất đắc dĩ trong mắt nàng.

Lâu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Haitên nhóc kiacòn có đồng lõanữa, là một võ hoàng, thực lực thập phần cường thịnh, ít nhấtcũnglà võ hoàng lục tinh,màcũng có khả năngđãlà võ hoàng cửu tinh,Phó huynhđánhkhôngtớimấy chiêuđãchết trêntay đối phương, rất đáng sợ.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi nóilà,cómộttênvõ hoàngbỗng nhiênxuất hiện, giếtchếtPhó Công Danh, còn hủyđiĐoạt Tinh Trận?” Mộc Hạc nghiến răng hỏi.

Lâu Thanh chưa hết kinh hồn nhanh chóng gật đầu, “Đúng vậy! Chính là như thế.”

Xác thực là uy áp của tên nam tử hắc ykia đã làm cho Lâu Thanh thất kinh không nhẹ, Lâu Thanh cảm thấy nếu không phải do mình chạy nhanh, hơn phân nửa là khó trốn khỏi độc thủ của người nọ.

“Không có khả năng! Người nọ saolạiphảilàm thế?” Mộc Hạc khó hiểu hỏi.

Mộc Hạc biết ngoài ngoại điện có vài tên võ hoàng khác vẫn còn lưu lại. Nhưng trừ bỏ Hùng Uy, những tên võ hoàng khác đối với việc Mộc Hạc hắn phá trận để vào hẳn là đều vui như mở cờ mới đúng. Dù sao, phá trận không được, tất cả mọi người đều không mò ra cái gì.

“Ta biếtrồi!Là người kia!Tađãsớm nói qua, lần trướclúcta sắp bắtđượcHùng Uythìcó người chặn talại, Hùng Uy mới chạy trốnđược.”

Ninh Hoài lớn tiếng nói, trong lòng nhịn không được có loại cảm giác được giải oan.

Cố Diệu Ngọc liếc mắt nhìn Ninh Hoài, không ngờ lần trước Ninh Hoài thật không phải là tìm cớ.

“Sao ngươi không sớm nói rõ?” Mộc Hạc lạnh lùng trừng Ninh Hoài.

Khuôn mặt Ninh Hoài xanh trắng một trận, lúc trước khi hắn nói, cả

đám người này đều cho rằng hắn nói dối, còn châm chọc khiêu khích hắn, hiện tại lại ngại hắn chưa nói rõ, thế nào cũng nói hắn không đúng.

“Thực lựcngười nọ thật sựrất mạnh.” Lâu Thanh nhịn không được phải lên tiếng.

https://thuviensach.vn

Giằng co với Mộ Thần Diệp Thạch đến bây giờ, Lâu Thanh thật sự có loại xúc động muốn rút lui.

Đầu tiên là Lâm Mặc Uyên, sao đó là Cừu Phong, Hạ Thành Mặc, Lý Nhã, hiện tại lại thêm Phó Công Danh, chỉ ngắn ngủn mấy tháng mà đã có năm vị võ hoàng bị giết chết, Lâu Thanh hắn chưa bao giờ biết, thì ra đối nghịch với hai con kiến võ vương lại là một chuyện khó như thế.

Cứ tiếp như vậy, hắn sẽ không bị sao ư? Lâu Thanh chưa bao giờ biết, thì ra cũng có một ngày, hắn lại lo mình sẽ chết trên tay hai tên võ vương.

Vì sao người chết lại cố tình là Phó Công Danh? Mộc Hạc âm thầm nghiến răng, đám người Lâu Thanh hoàn hảo không tổn hao gì, còn ba đạo hữu do hắn mời tới thì lại chết oan chết uổng cả đám.

“Đến tột cùng là ai? Aidámđối nghịchvớita?” Mộc Hạc nghiến răng nói.

Lục Hành Phong rũ mắt, đôi mắt hiện lên mấy phần chần chờ.

Ninh Hoài thấy thần sắc của Lục Hành Phong, sắc bén nói: “Lục huynh,ta thấysắc mặtcủangươi rất kém, có phảilà ngươibiết gìđó đúngkhông?”

Sắc mặt Lục Hành Phong tái nhợt, cười nói: “Chỉlà suy đoánmà thôi.”

Mộc Hạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Hành Phong, ánh mắt chứa đầy sát khí, “Nói.”

Lục Hành Phong liếc nhìn Mộc Hạc, chậm rãi nói: “Huyền Phong đế

quốc đã từng xuấthiệnmột thiên tàitên làKhúc Khôn, cũng là tư chất bát cấp, hơnmười mấynăm trước hắnđãlà võ hoàngrồi,nhưngmười mấy năm trướchắn lạimất tích, có rất nhiều người nói hắn đã chết, nhưnglạichưa từngcóai thấythi thể của hắn.”

https://thuviensach.vn

“Khúc Khôn? Người này tacónghe qua, ngheđồn đây cũnglà một nhân vậtrất ngoan*.” Cố Diệu Ngọc nói.

*ngoan trong ngoan độc

“Khúc Khôn?Nhưng saohắnlạiquảnchuyện củaMộ ThầnvàDiệp Thạch?” Ninh Hoài không hiểu. Chẳng lẽ bởi vì Mộ Thần, Diệp Thạch và hắn chung một quốc gia, nên hắn liền bảo vệ hai người, chắc không phải đâu nhỉ.

Lục Hành Phong híp mắt, hít nhẹ một hơi rồi nói: “Bởi vìrấtcó thể,Diệp Thạch là ngoại tôncủaKhúc Khôn!”

“Cái gì?!!!” Cố Diệu Ngọc che miệng, không dám tin mà la lên.

Võ hoàng cũng có mạnh có yếu, Hùng Uy ở trong đám võ hoàng chẳng qua chỉ được tính là tân thủ, kỳ thật tất cả mọi người đều có hơi chướng mắt bản lĩnh của Hùng Uy.

Nhưng Khúc Khôn lại không giống! Nghe nói người kia có tư chất nghịch thiên, lại tâm ngoan thủ lạt, hơn mười năm trước, hung danh người kia đã hiển hách khắp nơi, hiện giờ tái xuất giang hồ…

“Không thể nào.” Ninh Hoài khó chấp nhận nói.

Lúc trước hắn bị ám toán cũng đã nhờ người đi thăm dò Diệp Thạch, hắn tra ra đươc Diệp Thạch chỉ là một đứa bé của một gia tộc sa cơ thất thế, từ nhỏ đã bị di nương xa lánh, phụ thân cũng không thích y, một người như

vậy, làm sao có thể là ngoại tôn của Khúc Khôn chứ.

“Chỉlà suy đoán.” Lục Hành Phong nói.

Năm đó cừu địch của Khúc Khôn quá đông, con trai độc nhất của hắn là Khúc Tâm Dương vẫn luôn mai danh ẩn tích, có rất ít người sẽ liên hệ

https://thuviensach.vn

mẫu phụ của Diệp Thạch với đứa con của Khúc Khôn, nếu không phải vì truy ra Bách Quyết Luyện Thể nên Lục Nghiêu phải cẩn thận điều tra Diệp Tầm, chắc hắn cũng không phát hiện được manh mối này.

“Sao ngươi lạikhông nói sớm?” Mộc Hạc phẫn nộ trừng Lục Hành Phong.

Lục Hành Phong cười xấu hổ, nói: “Việc này ta cũng không nắm chắc, huống chi Khúc Khôncũngđã mất tích mười mấy năm.”

Diệp Thạch bị giày xéo mười mấy năm trong tay Diệp Tầm cũng không thấy hắn lộ diện, ai mà biết Khúc Khôn lại xuất hiện ngay lúc này?

“Nếu Khúc Khôn thật sự xuất hiện,địch trong tối ta ngoài sáng,mọi ngườinên cẩn thận hơn.” Lâu Thanh nghiêm túc nói.

Mộc Hạc cắn chặt răng, đột nhiên có chút lý giải sự nghẹn khuất của đám người Lâu Thanh.

… …

“Phó Công Danh chếtrồi?” Hùng Uy xử lý đơn giản mấy vết thương trên người, giật mình hỏi.

Cơ Phi Diễm gật đầu, “Đúngthế! Nghe nóicũng may làLâu Thanh chạy nhanh, nếu khôngchắccũng khó thoát khỏi cái chết,còntrậnpháp thì bị

phá nát bét cả rồi,người làm việc nàyhơn phân nửa làcái ngườilần trướcđãgiúp ngươi.”

“Tacũngnghĩthế.” Hùng Uy đồng ý.

“Có thể giếtđượcPhó Công Danh, vậy ít nhấtcũnglà võ hoàng thất tinhrồi.” Cơ Phi Diễm suy tư.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy xoa xoa trán, “Sao người kia lạiche chở Mộ ThầnvàDiệp Thạchvậy nhỉ,thậtkhónghĩ!”

“Có lẽ là có giao tìnhvớiMộ ThầnvàDiệp Thạch.” Cơ Phi Diễm nói.

Hùng Uy híp mắt, có giao tình với Mộ Thần và Diệp Thạch? Đúng là có hơi khó tưởng tượng.

Hùng Uy thở ra một hơi, “Bất kể thế nào, có người che chở bọn họcũng là chuyệntốt.” Có một người như vậy giúp đỡ, hắn cũng có thể yên tâm.

Cơ Phi Diễm gật đầu “ừ” một tiếng, một mình Hùng Uy mà muốn đối phó với nhiều cao thủ như vậy, quả thực là tự tìm đường chết! May mà có một vị cường giả từ một nơi bí mật gần đó giúp đỡ.

“Đối phương ra tayliền giết một tên, ta ra tay lại thiếu chút nữa bị

quân địchgiết chết, ngẫm lạiđúnglà cóhơidọa người.” Hùng Uy có chút tự

giễu nói.

Cơ Phi Diễm nhìn vẻ mặt Hùng Uy, lập tức trấn an: “Ngươi cũng đừng nói vậy, nếu khôngcóngươi dẫnđám ngườiMộc Hạc đi,người kiacũng không đắc thủnhanh vậy được đâu.”

Hùng Uy cười khổ: “Có lẽ đi.”

“BênMộc Hạc đãcónămngườichết.” Cơ Phi Diễm lành lạnh nói.

Hùng Uy cười, năm chết, còn dư lại năm người, băm rụng thêm vài tên là được.

… …

“Cuốicùngthì, ai là người phá trận?”

https://thuviensach.vn

“Ai biết được, Phó Công Danhcũngbịhắn giết.”

“Chẳng lẽ là Hùng Uy?”

“Sao có thể là Hùng Uyđược? Hùng Uyđãsớm tè ra quần bịnhómtiền bối Mộc Hạcđuổi theo, nào có bản lĩnh kia?”

“Ai biết được? Phỏng chừng làvịcường giả lánh đờinào đó?”

“Cường giảlánh đờisao lạigiúp Hùng Uy?”

“Aimàbiếttrời!”

… …

Diệp Thạch lung lay bên ngoài một vòng, về tới nội điện, biểu tình trên mặt hỗn hợp vui sướng và lo lắng.

“Trở lạirồi?” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, cười nói: “Ừ,hiện giờđám ngườibên ngoài đều sợ

tanha, ánh mắt nhìn ta giống như là nhìn mãnh thú vậy, trước kia bọn họ

đều coi ta là con chuột, mà bọn họ lại là mèo.”

Mộ Thần cười: “Vậy à? Vậy ngươi uy phong rồi còn gì.”

“Còn không phải sao! Nhưng, ta phát hiện một tin xấu.” Diệp Thạch do dự một chút mới nói.

“Sao?” Mộ Thần hỏi.

“Có vẻ như đại trậnđãxảy ravấn đề.” Diệp Thạch nhíu mày, hơi bất an nhìn Mộ Thần.

“Nói rõ xem?” Mộ Thần nhướng mày nhìn Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thấy ánh mắt nghiêm túc của Mộ Thần, nhất thời có chút bất an, “Tavừadùng linh văn nhãnnhìn, cảm thấyhình nhưđại trận có rất nhiều vết rạn.”

Tay Mộ Thần run lên, đụng phải chén trà bên cạnh, “Ngươi nói cái gì?”

Diệp Thạch rụt cổ, nói: “Hìnhnhưđại trậncó rất nhiềuvết rạn,nhưnghiệngiờ thìhẳn không phải là vấn đề rất lớn.”

Mộ Thần hít một hơi thật sâu, “Ta biếtrồi, hơn phân nửa làdo lúcphát độngTuyệtSátTrận lần trước đã tạo thành tổn hại đốivớiđại trận.”

Diệp Thạch nhấp môi nói: “Kỳ thật, chỉ cần Mộc Hạc khôngđể ý tới,thìcũng không cóviệc gì.”

Mộ Thần cười khổ: “Ánh mắtlão giàkiarấtđộc, làm sao có thểkhông đểýtới được, chúng ta sợ làphảichuẩn bịtrước để làm sao thoátra.”

Diệp Thạch gật đầu, “Được.”

… …

Từ khi chuyện di tích võ tông bị truyền ra, ở bí cảnh trở nên khó sống, Lục Nghiêu và Trang Du đều bị Lục Hành Phong đưa ra ngoài, an bài ở

một cái biệt viện trong Thiên Tâm thành.

“Lục Nghiêu, ngươi trở lạirồi?” Trang Du nhìn thấy Lục Nghiêu vào cửa, lập tức đứng lên.

Lục Nghiêu gật đầu: “Ừ.”

“Tình huốngở chỗ ông nội ngươi thế nàorồi?” Trang Du hơi vội vàng hỏi.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Lục Nghiêu trầm xuống, tin tức mà bên bí cảnh truyền lại, quả thực khó có thể tưởng tượng.

Đầu tiên là, Mộ Thần và Diệp Thạch phát động trận pháp công kích, giết chết ba vị võ hoàng, sau đó, hai người được một vị cường giả thần bí tương trợ, ba cái Đoạt Tinh Trận mà Mộc Hạc bố trí đều bị người kia phá hủy trong một đêm, Phó Công Danh cũng bị giết chết.

Lục Nghiêu tưởng rằng, nếu Mộc Hạc đã ra tay, chỉ cần không qua bao lâu, Mộ Thần và Diệp Thạch lập tức sẽ xong đời, nhưng không ngờ hai người này càng ngày càng nhảy nhót vui vẻ, thời gian đã dài như vậy mà vẫn còn sinh long hoạt hổ.

“ANghiêu.” Một tiếng kêu thản nhiên truyền đến.

Lục Nghiêu vừa thấy người tới, nhất thời lắp bắp kinh hãi, “Sư

phụ,saongàilạiđếnđây vậy?”

Không Sát thản nhiên liếc nhìn hai người, “Tới đón các ngươi.”

“Sư phụ,chuyệnbí cảnh, ngàicóbiết không?” Lục Nghiêu hỏi.

Không Sát gật đầu, “Biết,nhưng có nhiều ngườinhìn chằm chằmchỗ đó quá, ta khôngtớixemnáo nhiệtnổi.”

“Sư phụ, ngàicứnhư vậymàbuông thasao?” Lục Nghiêu nhíu mày hỏi.

Không Sát cười cười không để ý, nói: “ANghiêu, ánh mắt của ngươiphảirộngthêmmộttí, kỳ ngộtrongthiên hạ cònrấtnhiều,đừngchấpnhất quá sâu.”

Nghe thấy lời Không Sát nói, Lục Nghiêu nhất thời sửng sốt.

“Đa tạ sư phụ,làđồ nhinhậpma chướng.” Lục Nghiêu lập tức chắp tay nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

190. Chương 190

Mộc Hạc dạo qua một vòng đại trận, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ

quái.

Lâu Thanh thấy nụ cười trên mặt Mộc Hạc, nhịn không được mà hỏi:

“Mộc đạo hữu, chúng tacó còntiếp tục bố trí Đoạt Tinh Trậnkhông?”

Mộc Hạc khô khốc cười, trong mắt hiện ra sát khí, “Không cần.”

Nghe được câu trả lời của Mộc Hạc, Lâu Thanh lập tức thở ra một hơi.

Bố trí ba cái Đoạt Tinh Trận lục cấp cần không ít tài liệu, vậy mà cái vị kia lại tâm ngoan thủ lạt phá hủy hết bố trí lúc trước của họ, nếu như lại bố trí lần nữa, mọi người sẽ phải xuất huyết nhiều.

Lâu Thanh nhìn về phía trong đại trận, vì cái bí cảnh này, hắn đã trả

giá không ít, cho dù có thể đi vào mò một bút, chỉ sợ cũng không lời bao nhiêu!

Cố Diệu Ngọc nhìn Mộc Hạc, hơi nghi hoặc hỏi: “Nếu không bố trí trậnpháp,vậychúng talàmthế nào phá trậnđược đây?”

Mộc Hạc cười lạnh một tiếng, “Hai tên nhóc Mộ Thần và Diệp Thạch ỷ vào tri thức về trận pháp nên làm xằng làm bậy, bày đặt dung nhập sát trận lục cấp vào trận pháp thất cấp, kết quả tụi nó trước sau phát động hai lần công kích, tạo thành trận pháp bị vỡ nát.”

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc hơi kinh ngạc nói: “Ý ngài nói là, cái trậnpháp nàydễ

pháhơnlúctrước?”

Mộc Hạc gật đầu nói: “Không sai.”

Bởi vì biết Mộ Thần và Diệp Thạch có khả năng chưởng khống hết thảy bên ngoài, họ đều không có mở miệng, chỉ dùng phúc ngữ.

“VậyMộ Thần sẽ không phát động sát trậnthêm một lần nữachứ?” Cố

Diệu Ngọc bất an hỏi.

Mộc Hạc chắp tay sau lưng, không cho là đúng: “Sẽ không.”

“Mộc tiên sinh có nắm chắc?” Cố Diệu Ngọc truy vấn.

Mộc Hạc thản nhiên nói: “Oanh thêm một lầnthìđại trậnsẽhỏng mất, nếu Mộ Thần đủ thông minh, hắn sẽ không động thủ.”

Cố Diệu Ngọc cúi đầu nghĩ, Mộ Thần đúng là thông minh, nhưng hắn không chỉ thông minh, còn rất điên…

Diệp Thạch nhìn hình ảnh Mộc Hạc trên tường, cắn răng, “Hình như

lão đầukiaphát hiệnrồi.”

Mộ Thần cúi đầu, Diệp Thạch có được linh văn nhãn, được trời ưu ái, nhưng Mộc Hạc đã sống lâu như vậy, có kiến thức rộng rãi, tất nhiên cũng không phải dễ chọc.

“Ba ngày sauchúng tasẽđộng thủ.” Mộ thần nói.

“Gấpvậy? Đại trận còn có thể chốngđượcmột đoạn thời gianmà!” Diệp Thạch nhịn không được mà nói.

Mộ Thần mím môi, “Tavớingươiđều đãtu luyệntớibình cảnh,cho dù cótu luyệnthêmmấy thángthìchỉ sợ cũng uổng công, nếu chúng ta đột nhiên https://thuviensach.vn

động thủ, bọn họ không có phòng bị, ngược lại mình càng dễ rời đi.”

Diệp Thạch gật đầu, hít thật sâu: “Được!”

… …

Trong căn phòng.

Hùng Uy vui vẻ hỏi Kinh Sí Diễm: “Sao ngươi lại tới đây?”

Kinh Sí Diễm cười trả lời: “Mộ ThầnvàDiệp Thạchgây ra chuyệnquá lớn, ta không thể khôngtới được.”

Hùng Uy bĩu môi, trước kia Hùng Uy hắn cũng là một người hay gây chuyện, chẳng qua so với Mộ Thần và Diệp Thạch thì vài chuyện hắn gây ra cũng không phải chuyện gì to tát.

Kinh Sí Diễm ngồi kế Hùng Uy, cùng Hùng Uy đàm luận về thế cục hiện nay.

“Ngươi nói, người kia là ông ngoạicủaDiệp Thạch?” Hùng Uy nhịn không được có chút kinh ngạc mà nói.

Kinh Sí Diễm gật đầu, “Đúng vậyđấy.”

Khúc Khôn vừa đến Thánh Tinh học viện, hiệu trưởng cũng rất hoảng hốt, thực lực Khúc Khôn quá mạnh mẽ, ai có thể nghĩ tới phía sau Diệp Thạch lại có một pho tượng đại phật như vậy.

Hùng Uy sửng sốt một chút rồi bừng tỉnh: “Thì ra là thế.”

Hắn nói mà, hai tên nhóc Diệp Thạch Mộ Thần đều không có bộ dáng có thể lấy lòng người ta, thì ra là ông ngoại! Có ông ngoại rồi, nếu hai thằng nhóc Diệp Thạch Mộ Thần này thoát ra được, cho dù có người tức giận thì cũng khó giữ được hai đứa kia.

https://thuviensach.vn

“Thực lực Khúc tiền bối cao thâm như vậy, có ngài ấy ở đây, Mộ Thần và Diệp Thạch chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Hùng Uy nói.

Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy Cơ Phi Diễm vội vội vàng vàng đi nhanh tới.

Hùng Uy nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Cơ Phi Diễm, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi sao vậy?”

“Mộ ThầnvàDiệp Thạch tínhmấy ngày nữa sẽđộng thủ rờikhỏi.” Thần sắc Cơ Phi Diễm có hơi khẩn trương, nàng nói.

“Cái gìcơ?” Hùng Uy kinh ngạc há miệng.

Cơ Phi Diễm nhún vai nói: “Mộ Thần cảm thấy động thủvàohai ngày sauthìcó thể thắng,bởivì đánh bất ngờ, hơn nữa Mộ Thầncònnói,ngày đólà ngày hoàngđạo, đại cát đại lợi.”

Hùng Uy nghiến răng nói: “Ngày hoàngđạo?Chẳng lẽhắnmuốn thừa dịp ngày hoàngđạomàvội vàng đi đầu thai?”

Cơ Phi Diễm bất đắc dĩ nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đấy?”

“TathấyMộ Thần nóimuốnđánh bất ngờđể thắnglà giả, thời gian đã hơn một năm, không chừnglà do tên nhócMộ Thần nàyở trong đóbuồnrồi,muốnrangoàilắc lư.” Hùng Uy tức giận nói.

Cơ Phi Diễm cười khổ: “Sẽ khôngđâu, Diệp Thạch có ý tưởng nàythìmới có khả năng,nhưngMộ Thần khôngphảilà cái loạingườilỗ

mãngnày đâu.”

“Hắn khôngphải, nhưngmà hắnlại là một tênnghe lời vợ!” Hùng Uy tức giận phản bác.

https://thuviensach.vn

“Bất kể thế nào, chủ ýcủa hắnđã định, chúng tacũngnênchuẩn bị

tốtđểtiếp ứng bọn họthôi.” Cơ Phi Diễm nhún vai nói.

… …

Không đợi đám người Mộc Hạc chuẩn bị xong biện pháp để phá trận, Mộ Thần và Diệp Thạch lại phát động Tuyệt Sát Trận một lần nữa.

Sát trận vừa được phát động, bên ngoài lập tức hỏng.

Lần đầu tiên sát trận được phát động, Cừu Phong, Hạ Thành Mặc và Lý Nhã chết, tạo thành ám ảnh thật lớn trong lòng mọi người, lần này sát trận vừa được phát động, người bên ngoài lập tức dọa chạy tán loạn.

“Tênđiên!!!” Ninh Hoài nhịn không được mà mắng.

Hắn đã sớm nghĩ tới việc có lẽ Mộ Thần và Diệp Thạch sẽ còn phát động sát trận, hẳn là trong lòng những người khác cũng nghĩ vậy, nhưng Mộc Hạc lại nói Mộ Thần sẽ không làm như vậy, mà mọi người cũng không muốn nghĩ Mộ Thần sẽ làm như vậy, họ cảm thấy Mộ Thần sẽ

không có gan làm.

Trước đó Ninh Hoài tưởng rằng, Mộ Thần và Diệp Thạch chắc sẽ

không điên cuồng như vậy đâu, nhưng không nghĩ tới…

Rõ ràng là đại trận còn chưa bị phá, hai tên kia vội vã như vậy là muốn tự tử sao?

Hay là bởi vì có vị cường giả thần bí kia ở đây, cho nên hai tên nhóc đó cảm thấy không còn sợ hãi.

Mộ Thần và Diệp Thạch liên tiếp phát động bốn phát, tiêu hao hết nguồn sinh lực còn lại của đại trận.

https://thuviensach.vn

Trong đại trận, sắc mặt Mộ Thần âm trầm, Diệp Thạch thấy vậy thì lo lắng hỏi: “Mộ Thần, ngươi sao vậy?”

Mộ Thần lắc đầu nói: “Không có gì.” Chỉ là hắn vốn định xử lý Lục Hành Phong, chặt đứt một cánh tay của Lục Nghiêu, lại không nghĩ tới mệnh tên đó thật cứng, để tên đó tránh được một kiếp, đúng là có chút đáng tiếc.

“Ngừngrồi, trận pháp khôngcònphát độngnữa!”

Không biết là ai hô một tiếng, đông đảo cao thủ chen nhau tiến lên, phát động công kích đại trận.

Mộ Thần nhăn chặt mày nhìn đám tu luyện giả điên cuồng bên ngoài, bảo vật có hấp dẫn quá lớn đối với mọi người, đám người kia vì để tiến vào đây đoạt bảo, ngay cả tánh mạng cũng không để ý tới.

Mộ Thần và Diệp Thạch đã sớm bố trí xuống một số lượng lớn mê trận trong đây, có rất nhiều tu luyện giả vừa xâm nhập vào liền mất đi phương hướng.

Mộ Thần Diệp Thạch thừa dịp đang loạn lẫn vào đám người, được Hùng Uy và Khúc Khôn đã sớm chuẩn bị tốt thừa dịp loạn mang đi.

“Mộ Thầnkìa!” Ninh Hoài kinh hỉ hô lên một tiếng, đánh về phía hai người.

Nghe thấy tiếng la của Ninh Hoài, Mộ Thần không chút do dự thảy ra hơn mười tờ phù chú ngũ cấp.

Diệp Thạch cũng lấy ra hơn mười tờ phù chú ngũ cấp thảy tới.

Hơn hai mươi tờ phù chú ngũ cấp được thảy tới người Ninh Hoài, trong nháy mắt Ninh Hoài đã bị hai người làm trọng thương.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vẫy tay một cái, một đoàn Thôn Thiên Phong từ trong túi linh thú bay ra, ngửi thấy mùi máu trên người Ninh Hoài, Thôn Thiên Phong liền ong ong ong bay về phía Ninh Hoài.

“Thôn Thiên Phong?!” Ninh Hoài nhìn đám Thôn Thiên Phong đang bay qua, xoay người bỏ chạy.

“Hắnđangchạy trốn,có nênđuổi theo không?” Diệp Thạch kinh hỉ nói.

“Đuổicái gìmà đuổi!Nhanh chạy thoát thân điđã!” Hùng Uy tức giận nói.

… …

Diệp Thạch được Khúc Khôn mang theo, trong lòng có một cỗ cảm giác thân quen.

Khúc Khôn mang Diệp Thạch đi, một đường không nói chuyện.

Nếu không phải năm đó hắn chấp nhất với tu luyện, liên tục lấy thân phạm hiểm, xâm nhập vào Thương Cấm để tìm kiếm cơ duyên, lại bị nhốt hơn mười năm, hẳn là con trai độc nhất của hắn cũng sẽ không buồn bực mà chết.

Từ trong miệng Trần Đạt biết được tất cả hành vi của Diệp Tầm đối với Khúc Tâm Dương và Diệp Thạch, Khúc Khôn sâu sắc cảm giác mình năm đó đúng là có mắt không tròng.

Chỉ là giờ Diệp Hách đã chết, còn Diệp Tầm thì sống như một con chó, Khúc Khôn cũng lười đi kết liễu tánh mạng Diệp Tầm.

Bọn họ một đường đi nhanh, thẳng đến hai ngày sau, sau khi cảm thấy đã triệt để thoát khỏi truy binh, họ mới dừng lại nghỉ.

“Sư phụ, cám ơn ngài!” Mộ Thần thi một lễ thật sâu với Hùng Uy.

https://thuviensach.vn

Hùng Uy chắp tay sau lưng, cười hào phóng, “Giữasư đồchúng ta thìkhông cần phải nóithứ đó.”

“Sư phụ,những gì ngài làm cho đồ đệ, đồđệ sẽkhắcvàotrong tâm.” Mộ

Thần nghiêm túc nói.

Hùng Uy ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có phong phạm cao nhân mà vỗ vỗ

bả vai Mộ Thần, “Không tồi, không tồi, đồđệ, ngươi làm rất tốt,đúng là cóphong phạmcủa sư phụnăm đó.”

Tên nhóc Mộ Thần này rất biết gây chuyện, chuyện như vầy có một lần là đủ rồi, hy vọng lần sau đứa nhóc này không chọc thêm phiền toái nữa.

Mộ Thần cười nói: “Có sưnàotất có đồđó.”

Diệp Thạch bĩu môi nghĩ, Mộ Thần mạnh hơn Hùng Uy nhiều. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Diệp Thạch cũng không có bộ dáng châm chọc khiêu khích Hùng Uy như thường ngày, mà rất cung kính đi tới trước mặt Hùng Uy, cúi mình thi lễ và nói: “Cám ơn Hùng tiền bối.”

Hùng Uy nhìn thấy hành động này của Diệp Thạch thì trừng lớn mắt, thầm nghĩ hơn một năm không thấy, tựa hồ Diệp Thạch đã đổi tính.

Hùng Uy cười khan: “Kỳ thật ta cũng không giúp đỡ được cái gì, suýt nữa còn kéo chân sau, việc này đều là nhờ Khúc tiền bối ra tay, Thạch Đầu, vị này chính là ông ngoại ngươi.”

Diệp Thạch nhìn qua Khúc Khôn, đôi mắt không tự chủ mà hơi khẩn trương.

Khúc Khôn siết chặt tay, đối mặt với yêu thú hoàng cấp thì Khúc Khôn rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng ngay lúc Diệp Thạch nhìn qua Khúc https://thuviensach.vn

Khôn, Khúc Khôn lại cảm thấy bản thân vô cùng khẩn trương.

Diệp Thạch xin giúp đỡ nhìn qua Mộ Thần đứng kế bên, Mộ Thần chỉ

thản nhiên cười với Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn môi, mở miệng gọi một tiếng với Khúc Khôn, “…Ông ngoại.”

Khúc Khôn nhìn Diệp Thạch, trong lòng đồng thời nảy lên sự chua xót cùng vui mừng.

“Ông ngoại rất xin lỗi cháu và mẫu phụ.” Khúc Khôn ảm đạm nói xin lỗi.

Diệp Thạch nhấp môi lắc đầu: “Việc này không trách ông ngoại được.”

Khúc Khôn liếc mắt nhìn Mộ Thần, cầm bàn tay Diệp Thạch giao vào tay Mộ Thần, “Mộ Thần, kính nhờ cháu chiếu cố tốt Thạch Đầu.”

Mộ Thần gật mạnh đầu, nắm chặt bàn tay Diệp Thạch và nói: “Ông ngoại yên tâm, cháu nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ tốt Thạch Đầu.”

Khúc Khôn nhìn Diệp Thạch, hít một hơi thật sâu: “Thạch Đầu không hiểu chuyện, nếu y có chỗ nào không tốt, mong cháu thông cảm.”

Mộ Thần mỉm cười nói: “Ông ngoại nói đùa, Thạch Đầu trong mắt cháu chính là tốt nhất.”

Diệp Thạch cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ.

… …

Chuyện bí cảnh võ tông bị truyền đi nhanh chóng, Mộ Thần và Diệp Thạch lập tức trở thành nhân vật phong vân, cũng thành đối tượng đuổi giết https://thuviensach.vn

của rất nhiều người.

“Nghe nóichưa? Cái đại trận trong bí cảnh võ tông bị phá rồi đó.”

“Có nghe. Nghe nói cả đám võ hoàng đã bày thiên la địa võng bên ngoài, nhưng kết quả vẫn là hai người kia chạy trốn được.”

“Nghe nói hai bọn họ là thiên binh thiên tướng chuyển thế, có ba đầu sáu tay, có mấy vị võ hoàng bị chết trong tay bọn họ đấy.”

“Nghe đồn hai người họ chiếm được rất nhiều bảo bối trong bí cảnh võ tông.”

“Nghe nói tâm hai bọn họ rất đen, cơ hồ nội điện đều bị hai người họ

đào sâu ba thước, nhóm tu luyện giả vào sau đều không có bao nhiêu thu hoạch.”

“Lần này hai người họ phát đạt lớn rồi!”

“Còn không phải sao, bọn họ tuy vẫn là võ vương, nhưng cho dù là võ hoàng thì cũng không có gia tài như hai người họ đâu.”

“Bọn họ sẽ đi đâu tiếp? Quay về Thánh Tinh học viện sao?”

“Về Thánh Tinh học viện? Họ sao phải về Thánh Tinh học viện? Hai người họ đã là võ vương rồi, có về Thánh Tinh học viện thì ở đó cũng không dạy họ được cái gì. Huống chi bọn họ giết nhiều người trong bí cảnh võ tông như vậy, đang có không ít người chờ tìm họ tính sổ kia kìa.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

191. Chương 191

Vân sơn vắng lặng, bỗng có mười mấy tu luyện giả trẻ tuổi bước vào khu núi rừng này.

Tư chất của đoàn người này đều không tồi, đều là đệ tử của Diệu Thiên học viện ở Lạc Nguyệt đế quốc.

“Không thể đi tới phía trước nữa, phía trước chính là vùng cấm, nơi đó có yêu thú vương cấp, quá nguy hiểm.” Đi đầu là một thiếu niên bạch y, hắn nghiêm túc nói.

“Học trưởng, ta nghe nói vùng cấm đó có một con Bạch Văn Hổ

Vương rất kiêu ngạo!”

Thiếu niên bạch y gật đầu nói: “Đúng thế. Con hổ kia rất hung dữ, một khi có người bước vào lãnh địa của nó, nó sẽ không chút do dự mà xông tới ăn thịt người, trước kia có mấy vị võ giả xâm nhập lãnh địa của nó, sau đó đã bị nó ăn thịt.”

Vài người đang nói chuyện, bỗng truyền đến một trận hoan hô.

“Lâm sư huynh giết được một con Song Vĩ Báo kìa!”

“Woa! Lâm sư huynh thật là lợi hại.”

“Lâm sư huynh đúng là kỳ tài ngút trời!”

https://thuviensach.vn

Những tiếng bàn luận vang lên bên tai mọi người.

Thiếu niên bạch y quay đầu lại, hơi hâm mộ nói: “Lâm Nhạc sư đệ

thật là lợi hại! Mới chỉ mười bảy mười tám tuổi mà đã là võ linh thất tinh rồi.”

“Đúng là Lâm Nhạc sư đệ rất lợi hại, nhưng ta thấy, Mộ Thần và Diệp Thạch của Thánh Tinh học viện mới đúng là nghịch thiên, hai bọn họ năm ngoái được võ tông truyền thừa, còn trẻ mà đã thăng cấp lên võ vương, những cao thủ khác đều theo không kịp.” Một nữ tử thanh y đầy sùng bái lên tiếng.

“Ta cũng có nghe tới, nghe đồn là hai người họ dưới sự vây công của một đám võ hoàng, vẫn như cũ có thể chạy thoát.”

“Ta nghe nói, bởi vì bọn họ đắc tội rất nhiều người, ngay cả Thánh Tinh học viện cũng không dám về, sau khi ra khỏi bí cảnh thì liền đi loạn, năm hồ bốn biển đều là nhà.” Một nữ tử lục y tiến lên nói.

“Hai người họ được truyền thành vô cùng kì diệu, nghe nói lúc họ biến mất, Mộ Thần đã là võ vương tam tinh, hơn nữa lại là trận pháp sư lục cấp, hiện giờ cũng không biết đã là trình độ gì rồi.”

“Lúc trước Mộ Thần và Diệp Thạch giết không ít võ hoàng, nghe đồn là mấy năm nay cũng có võ hoàng đuổi giết bọn họ, nhưng đều thất thủ.”

“Ta cảm thấy lời đồn hơn phân nửa là nói quá sự thật, Thánh Tinh học viện chẳng qua chỉ là học viện trong một quốc gia nhỏ, diện tích còn không lớn bằng một phần năm Lạc Nguyệt đế quốc của chúng ta, cái loại quốc gia như thế thì có thể có được nhân tài gì chứ.” Một thiếu nữ hồng y lắc cây roi trên tay, khinh thường nói.

“Hồng Lăng, ngươi đừng có nói như vậy, tuy rằng Huyền Phong đế

quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng có được một, hai thiên tài thì cũng là https://thuviensach.vn

chuyện có thể.”

Vài người đang nói chuyện, bỗng có một con hổ màu trắng từ từ bước tới.

Trên lưng con hổ có một vị thiếu niên, trên đỉnh đầu y có một đám ong màu vàng kim đang ong ong bay loạn.

“Con hổ này thật đáng yêu!” Thiếu nữ lục y mở to mắt nói.

Ở thế giới này, loại yêu thú như hổ có cấp bậc càng cao thì thể hình càng lớn, nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy, sau khi yêu thú tiến vào ngũ cấp thì có năng lực tự do biến ảo lớn bé.

“Nhìn hình thểcủa con hổnàythì chắc nólàmột conhổcon,hìnhnhưnó rất làsợ hãi,thật đáng thương! Vận khí của người này thật tốt, không ngờ lại bắt được một con hổ con.” Thiếu nữ hồng y đầy ghen tị nhìn Diệp Thạch.

Loại yêu thú như hổ này đều là kiệt ngạo bất tuân, nhưng nếu là hổ

con được bồi dưỡng từ nhỏ thì có thể có khả năng thu phục được.

Diệp Thạch nhìn lên đám Thôn Thiên Phong đang không ngừng bay quanh trên đỉnh đầu mình, y ủ rũ nói: “Đừnglàm ồn,đừng làm ồnnữa! Ta biết, muốnnguyên thạchchứ gì.”

Y đã nuôi ra hơn mười con Thôn Thiên Phong tiến vào vương cấp, khi tiến vào vương cấp, đám Thôn Thiên Phong này có thể truyền lại ý thức mơ

hồ, khái niệm mà đám Thôn Thiên Phong này truyền lại cho y nhiều nhất chính là, nguyên thạch, nguyên thạch, nguyên thạch…

Một năm nay, Mộ Thần và Diệp Thạch vì nuôi cái đám Thôn Thiên Phong này mà hao phí biết bao nhiêu nguyên thạch, chắc cũng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi ấy.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghiến răng, một năm nay y và Mộ Thần đều phải xoay sở

chung quanh, lúc bắt đầu hay gặp được mấy vị võ hoàng đuổi giết mình, đám Thôn Thiên Phong này đúng là bất khả chiến bại, có mấy lần trợ giúp bọn họ chạy thoát.

Mấy thiếu nữ bên kia đầy tò mò nhìn con hổ dưới thân Diệp Thạch.

Diệp Thạch nghiến răng, y bị lạc đường trong khu rừng này, đã hai tháng chưa gặp được người nào, nguyên thạch trên người đều đã đem cho Thôn Thiên Phong gặm sạch rồi, trái lại trong thẻ nguyên thạch vẫn còn nguyên thạch, nhưng đó chẳng qua chỉ là một chuỗi con số, không thể ăn.

“Hình như conhổrất sợ thiếu niêntrênđỉnh đầutoàn là ong kia.”

“Thật kỳlạ,chỉ làmấycon ong mà thôi,có gìmàsợnhì?”

“Hình như conhổkia đangrun.”

“Thiếu niênnàyvừara khỏivùng cấmđúng không?Người này thật may,không ngờ lạikhông bịlàm sao.”

… …

Diệp Thạch phất phất tay đuổi đám ong này ra, “Đừngồn ào nữa,conhổnàykhông thể ăn, đây là tọa kỵta mới tìm được đấy,tụi bây mà gặmnó rồi thìtaphải làm sao?”

Đám Thôn Thiên Phong bay lên cao một tí, nhưng vẫn còn lưu luyến bay quanh đầu con hổ.

Con bạch hổ đầy sợ hãi nhìn đám ong này bay tới bay lui trên trời.

“Conhổnàycó chút vấn đềđúng không?Sao ta lạicảmthấychânnó đangrun rẩyvậy!”

https://thuviensach.vn

“Tiểu huynh đệ, ngươicóbáncon hổ nàykhông?” Hồng Lăng nhìn con hổ dưới thân Diệp Thạch, ánh mắt ngập tràn sự nóng bỏng hỏi.

Diệp Thạch vỗ vỗ đầu con hổ, nói: “TiểuBạch, có người muốn mua ngươikìa!Vừa lúcta có hơicần tiền,giờbán ngươicó đượckhông?”

Hồng Lăng thấy Diệp Thạch phối hợp như thế thì không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ thì ra đây là một tên không não. Mơ mơ màng màng chạy tới vùng cấm, có vận khí tốt thoát ra được.

“Nha đầu, ngươi tínhrabao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch ngây ngô hỏi Hồng Lăng.

“Một trăm vạnthì sao?” Hồng Lăng đảo mắt ra giá.

Thiếu nữ lục y bên cạnh liếc mắt nhìn Hồng y thiếu nữ một cái, âm thầm nghĩ Hồng Lăng đang muốn tay không bắt bạch lang đó sao? Nếu con hổ này bán qua tay thì năm sáu trăm vạn chắc chắn sẽ không thành vấn đề, dù sao hổ con rất được hoan nghênh, hổ đã thành niên thì đúng là kiệt ngạo bất tuân, nhưng nếu còn nhỏ thì có thể thu phục, có rất nhiều đại gia tộc bồi dưỡng mấy con yêu thú từ nhỏ.

Diệp Thạch vỗ vỗ đầu bạch hổ, “TiểuBạch, người ta ra một trăm vạn mua ngươikìa, ngươicócao hứng không nào?”

Bạch hổ há to mồm kêu ngao ngao, tuy rằng thanh âm nó tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại giống như đang kiêng kị thứ gì đó, thanh âm được áp xuống thấp.

“Tiểu huynh đệ, thế nào?Một trăm vạnđã làkhông ítrồi.” Hồng Lăng đánh giá Diệp Thạch.

Nàng thầm nghĩ, cũng không biết là tên này từ đâu nhảy ra, chắc là một gia hỏa không kiến thức từ tiểu gia tộc nào đó, cho một trăm vạn cũng https://thuviensach.vn

không tồi rồi.

“TiểuBạch, nha đầu kia không biết sự lợi hại của ngươi, chỉ ramột trăm

vạn

đãmuốnbắtngươi,

cho

nàngtanhìnthửmột

chútmàusắcđi,đừngkhách khí.” Diệp Thạch chỉ vào Hồng Lăng rồi nói.

Hồng Lăng nghe vậy, trong lòng bực mình một trận.

Tiểu Bạch nghe lời Diệp Thạch nói thì thân hình bắt đầu to lên cứ như

bơm hơi, lập tức từ thân hình cao nửa mét biến thành thân hình cao hơn mười mét, bạch hổ rống một tiếng về phía Hồng Lăng, mãnh liệt trút xuống một thân uy áp.

Hồng Lăng bị tiếng rống của bạch hổ dọa tới mức hồn phi phách tán.

Đám đệ tử bên cạnh cũng thất kinh, ngã trái ngã phải, ánh mắt nhìn Diệp Thạch tràn đầy kinh sợ.

Đâu ra mà thú con, đây rõ ràng là một con yêu thú khủng bố vương cấp!

Người này có lai lịch gì? Sao y lại có thể cưỡi trên người một con yêu thú vương cấp? Không phải là yêu thú vương cấp đều rất hung dữ hay sao?

Sao giờ nó lại nghe lời như vậy?

“Xin tiền bối chớ trách, sư muội có mắt không tròng, mong tiền bối thứ lỗi.” Thấy vậy thiếu niên bạch y liền xuất động nói.

Diệp Thạch nghiêng đầu trừng mắt nhìn thiếu niên bạch y, hơi suy nghĩ rồi hỏi: “Có nguyên thạch không?”

Sắc mặt thiếu niên bạch y nhất thời thay đổi, “Có.”

“Có bao nhiêu?” Diệp Thạch hơi hơi hưng phấn hỏi.

https://thuviensach.vn

“Một trăm vạn.” Thiếu niên bạch y cố gắng nói, một trăm vạn đã là toàn bộ gia tài của hắn.

“Thẻ nguyên thạchhaylà nguyên thạch?” Diệp Thạch tiếp tục hỏi.

Thiếu niên bạch y sửng sốt một chút rồi trả lời: “Thẻ nguyên thạch.”

Diệp Thạch cắn môi, “Tachỉmuốn nguyên thạch.” Diệp Thạch và Mộ

Thần đã đi vòng vòng trong rừng cây ba tháng, nguyên thạch đã xài sạch, nhưng trong thẻ nguyên thạch lại vẫn còn rất nhiều.

Thiếu niên bạch y nghe vậy, chịu đựng đau lòng nói: “Tasẽlập tứcđưa cho tiền bối.”

“Nhanh lên, nhanh lên.” Diệp Thạch ngửa đầu nhìn đám ong đang ong ong bay loạn trên đỉnh đầu, bực bội nói: “Tổ tông à!Đừng ồn đừng ồn, ta đây khôngphảilàđangsuy nghĩ biện pháp sao?”

Thiếu niên bạch y nhanh chóng gom một trăm vạn nguyên thạch rồi giao cho Diệp Thạch.

Nguyên thạch vừa xuất hiện, đám ong màu vàng kim bay quanh người Diệp Thạch lập tức hành động, một ngọn núi nhỏ nguyên thạch liền bị ăn sạch, mọi người bị khẩu vị của đám ong này làm cho kinh hãi.

“Thật đáng sợ.” Một thiếu nữ che miệng nói.

“Ăn nguyên thạch?Đây làloại onggì vậy?Có loại ong nàoăn nguyên thạchhả?”

“Trong đàn ong nàytựa hồ có mấy conlà vương cấp.” Một thiếu niên bỗng nói.

“Cái gì? Không có khả năng.”

https://thuviensach.vn

“Không có gì không có khả năng, nếu khôngphảivương cấpthì saoconyêu thúbạchhổkialại sợ thành như vậy.”

Đám đệ tử khe khẽ nói nhỏ.

… …

“Thạch Đầu, ngươiđangphágìđấy?” Bỗng một giọng nói thanh lãnh truyền tới.

Nghe được lời Mộ Thần nói, Diệp Thạch hơi ngượng ngùng thè lưỡi.

Đám đệ tử chợt nhìn thấy một con phi điểu lửa đỏ đang chậm rãi vỗ

cánh, dừng lại trên không trung, trên lưng phi điểu có một nam tử diện mạo tuấn dật nhưng vẻ mặt thanh lãnh đang đứng.

“Conchimkiacó phảilà conyêu thúXíchViêmĐiểu vương cấp trong khối lãnh địa bên cạnh không?”

“Không

sai,

chính

làconXíchViêmĐiểunày,

nghe

nóicon

XíchViêmĐiểukialà doPhượngLinhsinh ra, là dị chủng.”

“Hai ngườinàyrốt cuộclàai?Thuần thú sư ư?”

“Hai người này nhìnthậttrẻ!”

Phi điểu lửa đỏ chậm rãi hạ cánh, Mộ Thần nhảy xuống từ trên lưng Xích Viêm Điểu.

Diệp Thạch gãi đầu nhìn Mộ Thần, có hơi ngại ngùng nói: “Tụi tiểu Kimkhôngcónguyên thạchđểăn,lúc nào cũngồn ào, tacũng không có cách nào,chỉ có thể tìm ngườikhácmượnmột chútnguyên thạch.”

Mộ Thần nhìn đàn Thôn Thiên Phong kia, hít nhẹ một hơi, “Khẩu vịcủa tụi nólạilớn hơn rồi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng.”

Một trăm vạn nguyên thạch trong phút chốc đã Thôn Thiên Phong gặm sạch sẽ, Mộ Thần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Thạch.

Có mấy thiếu nữ đang đánh giá Mộ Thần, phát hiện thấy bộ dáng Mộ

Thần cũng không giống như là thật sự trách cứ Diệp Thạch, mà sủng nịch lại chiếm đa số.

Mộ Thần thảy một bình đan dược cho thiếu niên bạch y, “Viên đan dược kia cho ngươi, hẳn làđủtrả phầnnguyên thạchvừa nãy rồi nhỉ.”

Thiếu niên bạch y quét mắt nhìn vào bình đan dược, thấy trong đó là một viên Trúc Linh Đan tứ cấp, hẳn là có thể trợ giúp hắn đột phá lên võ linh tứ tinh, lúc này liền mừng rỡ, vội cảm tạ: “Đa tạ tiền bối.”

“Gần đâycó thành trấnnào không?” Mộ Thần hỏi.

“Có, xuyên qua phiến rừng rậm nàylàcó mộtthịthànhlớn.” Thiếu niên bạch y vội vàng gật đầu trả lời.

Diệp Thạch mở to mắt, vui vẻ nói: “Tốt quá!Tìm được thành thị,chúngta có thể tìm cửa hàngrútnguyên thạchra.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Phải.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

192. Chương 192

Lâm Nhạc mang theo vài người bước tới, “Bạch sư huynh, các ngươi đang làm gì đó?”

Sắc mặt thiếu niên bạch y hơi đổi, lắc đầu nói: “Không có gì, hai vị

tiền bốinày đanghỏimà thôi.”

Lâm Nhạc rất nổi trội trong học viện, mấy vị sư huynh, sư đệ này đều không được hắn đặt vào mắt.

“Tiền bối? Hai người bọn họá?” Lâm Nhạc nhăn mày nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, đôi mắt lộ ra sự khinh thường và đề phòng.

“Cácngươi làai?” Lâm Nhạc thấy hai người đối diện tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại không thăm dò được, không khỏi lạnh lùng mở miệng hỏi.

Thiếu niên bạch y biến sắc, vừa trẻ tuổi, thực lực lại mạnh, ngay cả

yêu thú vương cấp cũng phải kiêng kị không thôi, và thiếu niên cưỡi phi điểu gọi thiếu niên cưỡi bạch hổ là ‘Thạch Đầu’, thân phận hai người này cơ hồ đã rõ.

Không ngờ hai nhân vật chính trong lời đồn kia lại xuất hiện ở chỗ

này.

https://thuviensach.vn

“LâmNhạc,không được vô lễ!” Vị đạo sư vẫn luôn đi theo âm thầm bảo hộ, rốt cục giờ cũng hiện ra.

Lâm Nhạc vừa thấy đạo sư xuất hiện, nhất thời thu liễm thần sắc trên mặt lại.

“Hai vị đạo hữu đường xa mà đến,tại hạ cũng coi như là người bản thổ, không biết có thể giúpgì được hai vị không?” Một người đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt cung kính hỏi Diệp Thạch và Mộ Thần.

“Chỗnày chính làLạcNguyệt đế quốcà?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

“Đúngthế.” Người đàn ông trung niên gật đầu nói.

“Thật tốt quá, tuy rằng đi nhầmđường,còn bị lạc trong đâyđã lâu, nhưng cuối cùngcũngtìm được đúngđịađiểm rồi.” Diệp Thạch liền vui vẻ

nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, khẽ cười.

“Ngheđồn LạcNguyệt đế quốclà vùng đất sinh ra những nhân tàikiệtxuất, tại hạvàThạch Đầulàmộ danh màtới.”

Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt, lập tức nói: “Hai vịcó thểđồng ý đếnLạcNguyệt đế quốcthìtấtnhiênlà ở đây rấthoan nghênh.”

Mộ Thần rũ mắt, khống chế Thôn Thiên Phong sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn lực, mà phát động phù chú công kích cũng đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh hồn lực, tuy rằng linh hồn lực của hắn khác với người thường, nhưng cũng không thể tiêu hao nhiều được.

Lạc Nguyệt đế quốc có một con sông U Huyễn rất thần kỳ, nước của con sông này tên là U Hồn Thủy, có thể kích thích làm cho linh hồn lực tăng trưởng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vừa nghe tới, liền không ngại đường xa ngàn dặm mà trèo non lội suối tới đây.

“Không biếtđạohữu có bản đồkhông?” Mộ Thần chắp tay hỏi.

“Tấtnhiêncó.” Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm bản đồ giao cho Mộ Thần.

“Đa tạ.” Mộ Thần cười cảm tạ.

“Đạo hữu không cần khách khí.” Người đàn ông trung niên nhanh chóng khoát tay.

“Hiện giờđạo hữu thânmangtrọng trách, tại hạ không quấy rầynữa.”

Mộ Thần mỉm cười nói.

Người đàn ông trung niên: “Đạo hữucứtự nhiên!”

“Thạch Đầu, đithôi.” Mộ Thần quay đầu nói với Diệp Thạch đằng sau.

Diệp Thạch gật đầu, xoay người nhảy xuống trên người con hổ, nhanh chóng đuổi theo Mộ Thần.

Bạch hổ vừa thấy Diệp Thạch rời đi liền không đợi được chạy nhanh vào trong rừng sâu, tốc độ nhanh như là có quái vật nào ở đằng sau đuổi theo ấy.

Mọi người thấy thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo của bạch hổ thì đều nhịn không được có chút líu lưỡi.

“Kỳ thậtconhổkia chính làBạchVănHổtrongrừng rậmđúng không?”

Thiếu nữ thanh y lăng lăng hỏi.

“Chắc là vậy.” Uy áp con hổ kia vừa bày ra tuyệt đối là vương cấp, mảnh núi rừng này không lớn bao nhiêu, hẳn là không có con bạch hổ

https://thuviensach.vn

vương cấp thứ hai nào nữa.

“Không phải nóilàconhổkia rất lợi hạisao?Sao giờ nó lạicụpđuôi chạy?”

“Chắclà bị dọa sợrồi.”

Vừa thấy hai người kia đã đi xa, một đám đệ tử mới chậm rãi lên tiếng đàm luận.

“Đạo sư,đó cóphải là Mộ ThầnvàDiệp Thạchkhông?” Một vị đệ tử

nhịn không được mà hỏi người đàn ông trung niên.

“Phải.” Người đàn ông trung niên nhìn theo con đường Mộ Thần và Diệp Thạch đang đi, sắc mặt có hơi ngưng trọn.

Tuy đám đệ tử ở đây đã sớm suy đoán, nhưng khi suy đoán được chứng thật, cả đám vẫn kinh ngạc không thôi.

“Đạo sư, hai ngườihọcóthực lựcgì thế?” Hồng Lăng lo lắng mở miệng hỏi.

Người đàn ông trung niên híp mắt, hít nhẹ nói: “Haingười họ

chắcđềuđãlàvõ vương thất tinhrồi.”

“Nhanh như vậy?Làm sao cóthể? Hai người họ mới có bao nhiêu tuổi chứ!” Một vị đệ tử liền kinh ngạc há miệng.

Người đàn ông trung niên cười khổ: “Trên đời này luôn có một vài thiên tài có thể làm được chuyện người bình thường làm không được.”

Hắn cũng là võ vương, đã tới cảnh giới võ vương thì thực lực rất khó tăng lên, hắn từ võ vương ngũ tinh tăng tới võ vương lục tinh dùng khoảng ba năm thời gian.

https://thuviensach.vn

Nhưng không ngờ Mộ Thần và Diệp Thạch trong thời gian một năm ngắn ngủn này, lại tăng lên nhiều vậy.

Hồng Lăng che miệng, làm sao có thể, một tên không có đầu óc mà nàng tưởng không ngờ lại là một vị võ vương thất tinh, còn lợi hại hơn cả

đạo sư đi theo bảo hộ, thế mà vừa nãy nàng lại… lại muốn lừa gạt một vị

võ vương!

Ánh mắt vài đệ tử dừng lại trên người Hồng Lăng, “Không ngờ sư tỷ

lại dám lừa tới trên đầu võ vương, sư tỷ thật lợi hại!”

Nhất thời sắc mặt Hồng Lăng liền trắng bệch, ánh mắt lộ ra bất an.

Thiếu niên bạch y an ủi Hồng Lăng: “Sư muội, Diệp Thạch là võ vương, y sẽ không không chấp nhặt với sư muội đâu.”

Hồng Lăng cắn môi thở ra một hơi, đồng thời trong lòng lên men một trận, thầm nghĩ chút thực lực ấy của mình chắc căn bản là không nhập vào mắt bọn họ.

Lâm Nhạc nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch, trong mắt lộ

ra mấy phần ghen tị.

Đồng dạng cũng là tư chất bát cấp, năm nay Lâm Nhạc mười sáu tuổi nhưng mới chỉ là võ linh thất tinh, Diệp Thạch và Mộ Thần không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng lại đã là võ vương thất tinh.

Lâm Nhạc cúi đầu, trên mặt một mảnh ảm đạm.

Đạo sư trung niên hít một hơi, con đường mà Lâm Nhạc đi đó giờ đều xuôi gió thuận nước, lần này đột nhiên nhìn thấy hai người có tuổi xêm xêm hắn, thực lực lại mặnh hơn hắn rất nhiều, tất nhiên là tâm tình sẽ hơi không được tự nhiên.

https://thuviensach.vn

“Núi cao còn có núi cao hơn, Lâm Nhạc, ánh mắt của ngươi phải rộng lớn hơn.” Đạo sư trung niên ý vị sâu sa nói với Lâm Nhạc.

Lâm Nhạc cắn chặt răng, chậm rãi gật đầu nói: “Đa tạ đạo sư chỉ

điểm.”

Lúc này một vị đệ tử nhịn không được mà hỏi: “Đạo sư, sao ngài không lưu bọn họ lại?”

Nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch có rất nhiều của cải, dù sao hai người họ đều chỉ là võ vương thất tinh, mà chung quanh đây có không ít đạo sư có cấp bậc võ vương, có lẽ…

Hai người họ có được truyền thừa võ tông, gia tài chắc là rất nhiều rất nhiều.

Đạo sư trung niên cười bất đắc dĩ, nói: “Các ngươi đừng nghĩ nhiều, các ngươi có thấy đám ong vừa nãy chứ?”

Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó gật đầu.

“Trong đám đó có hơn mười con là vương cấp.” Đạo sư trung niên âm trầm nói.

“Cái gì?!!!” Sắc mặt đám đệ tử lập tức biến đổi.

Những con ong đó đều là do Diệp Thạch nuôi, Diệp Thạch nuôi một đám Thôn Thiên Phong, Mộ Thần cũng nuôi một đám, nếu Diệp Thạch nuôi ra được hơn mười con Thôn Thiên Phong vương cấp, chẳng lẽ Mộ

Thần sẽ kém hơn y?

“Thế các ngươi cho rằng vì sao con Bạch Văn Hổ Vương kia lại bị dọa tới như vậy? Một đám ong đó mà bay lên, cho dù là võ hoàng thì cũng chỉ

có thể tránh mũi nhọn.” Đạo sư trung niên lạnh lùng nói.

https://thuviensach.vn

Loại dị trùng Thôn Thiên Phong này cũng không phải là dễ chọc, khó trách hai người kia dám hiện thân, hiện giờ cho dù là có võ hoàng gặp được bọn họ, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt.

“Sao lại có nhiều con vương cấp như vậy?” Hồng Lăng sợ run nói.

“Người ta có tiền thì nuôi thôi.” Cho dù là võ hoàng thì nếu nuôi cái loại ong này, chắc cũng phải nuôi tới táng gia bại sản, nhưng Mộ Thần tinh thông luyện đan, phù chú, chiến lực lại không kém, thủ đoạn kiếm nguyên thạch cao hơn nhiều những võ hoàng kia.

Diệp Thạch và Mộ Thần xuyên qua cánh rừng, đi tới Lê Thành của Lạc Nguyệt đế quốc.

“Tòa thành này thực phồn hoa!”

“Lạc Nguyệt đế quốc mạnh hơn Huyền Phong đế quốc rất nhiều…”

Mộ Thần thở dài một tiếng rồi nói.

Diệp Thạch thở dài, tuy năm đó bọn họ đã thuận lợi đào thoát, nhưng do họa quá lớn, họ chỉ có thể tha hương.

Lúc ấy Mộ Thần có vài nơi muốn đi tới, cũng có ý muốn mở rộng nhãn giới, hai người liền cứ như vậy mà đi cùng nhau.

Một năm nay, y đi theo Mộ Thần vào nam ra bắc, nhãn giới càng ngày càng mở rộng, Huyền Phong đế quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhỏ hơn quốc gia lớn như Huyền Phong đế quốc nhiều, thế giới rộng lớn, tàng long ngọa hổ.

“Mộ Thần, trong thẻ nguyên thạch cũng không còn nhiều nguyên thạch.” Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, nói với Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch rút hết nguyên thạch trong thẻ nguyên thạch ra, âm thầm tính toán đống nguyên thạch này có thể chống được thời gian bao lâu.

Y và Mộ Thần nuôi Thôn Thiên Phong rất hao nguyên thạch, bên Mộ

Thần cũng có hơn mười con Thôn Thiên Phong đã tiến vào vương cấp, đám kia mỗi con đều là dạ dày vương, mà hợp lại với nhau thì đó chính là một cái động thiên không đáy!

“Đã như vậy, lấy viên đan dược lục cấp kia bán đi.” Mộ Thần cười nói.

Khoảng đầu nửa năm trước thì bọn họ thường xuyên chạy thoát thân, sau đó nhờ Thôn Thiên Phong nên trái lại tốt hơn đôi chút.

Nếu biết hắn đã là luyện dược sư lục cấp, mọi võ hoàng đều sẽ tới lấy lòng hắn, mà những tên đang đuổi giết hắn cũng sẽ tự động yên lặng lại.

Diệp Thạch gật đầu: “Cũngđược.”

Mộ Thần đã sớm trở thành luyện dược sư lục cấp, chẳng qua trước đó Mộ Thần đều chỉ luyện chế đan dược lục cấp ở dã ngoại, vẫn không có bao nhiêu người biết được Mộ Thần đã là luyện dược sư lục cấp.

Diệp Thạch nói với Mộ Thần: “Mộ Thần, nếunhư ngươi đãcó thể

luyệnrađan dược lục cấp,vậyngươi hẳn là có biện phápchữa khỏi bệnh củaTrần thúcđúng không?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

Năm đó với thực lực của hắn thì vẫn không chữa được, nhưng qua hai năm nay lịch lãm đã làm cho Mộ Thần mở rộng nhãn giới, bệnh của Trần Đạt năm đó làm hắn bó tay, hiện tại đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một viên đan dược.

https://thuviensach.vn

“Tốt quá.” Diệp Thạch cười tươi rói.

“Sau khiđitới sôngUHuyễnxong thìchúng ta lập tứctrở về.” Mộ Thần mỉm cười nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được! Ta cóhơi nhớnhóm ngườisư phụvàông ngoại.”

Mộ Thần cười, lá rụng về cội, tuy rằng hắn không phải là chủ nhân thật sự của thân thể này, nhưng hắn vẫn coi Huyền Phong đế quốc thành quê hương mình.

“Mộ Thần, có khu đấu giákìa.” Diệp Thạch bỗng nói.

Mộ Thần gật đầu: “Vàothử đi.”

“Ừ!” Diệp Thạch hưng phấn đáp, mấy năm nay bọn họ đều đi loanh quanh bên ngoài, rất ít tới mấy khu đấu giá như này.

“Xin chào hai vị khách nhân, không biếthai vịcó cần gì không ạ?”

Diệp Thạch và Mộ Thần vừa bước vào cửa, một nữ nhân viênliền tiến lên đón, tuy rằng thái độ của nữ tử này thoạt nhìn rất cung kính, nhưng hiển nhiên có chút thiếu hưng trí.

“Chúng ta muốn bán đấu giámột thứ.” Diệp Thạch nói.

Nữ nhân viênthản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ giải thích: “Vị tiên sinh này, khôngphải làtất cảđồ vật đều có thể tiến vào hội đấu giá,phảiđủ trân quý mới được, nửa tháng trước khu đấu giáchúng tavừa cử hànhmộthội đấu giá,hộiđấu giá tiếp theo ít nhất phải đợi ba tháng.”

“Ba thángsau?Ba thángsaukhôngcònnguyên thạchđể đámgia hỏa ăn tươi nuốt sốngkia ăn,tụi nó sẽăntaluôn mất!” Diệp Thạch nhíu mày, đau khổ

nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần tức giận trừng Diệp Thạch: “Nói bậy bạ gìthế?”

Diệp Thạch cười khan, lời của y cũng gần vậy mà, đám gia hỏa kia vừa đói một phát liền vo ve vo ve bên tai, thực sự rất phiền.

Nữ nhân viênhơi hơi khinh thường quét mắt nhìn hai người, ở khu đấu giá, khi tiếp đãi khách nhân, người tiếp đãi đều được trích phần trăm, nữ

nhân viên thấy hai người này mặc đồ rách rưới, đã lường trước là không có bao nhiêu nước luộc, cũng không để bụng nhiều.

Nữ nhân viênđang muốn nói cái gì, chợt quản sự khu đấu giá vội vội vàng vàng đi ra, trên mặt hắn mang theo mấy phần hưng phấn và khẩn trương.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

193. Chương 193

“Hai vị khách quý,xin chào xin chào, không có tiếp đón từ xa,thật xinlỗi, không biết hai vị có cần gì không, cóchuyệngìmàtại hạ có thể

giúpđỡkhông?”Quản sự lập tức đi tới trước mặt Mộ Thần và Diệp Thạch, hắn nhiệt tình hỏi.

Diệp Thạch nhìn vị quản sự cười giống phật Di Lặc này, thầm nghĩ, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là trộm cắp, nên đề

phòng một chút.

Nếu vị quản sự này biết suy nghĩ hiện tại của Diệp Thạch, hắn nhất định sẽ tươi cười hàm súc lại một chút.

Nữ nhân viênthấy một màn này thì không khỏi sợ hãi, nàng rất rõ, vị

quản sự khu đấu giá này kỳ thật là một vị võ vương, bình thường những vị

võ vương khác tới cửa hắn đều bình tĩnh thản nhiên, nhưng bây giờ lại nhiệt tình với hai “tên nhóc chưa mọc lông” như vậy.

Hai người này đến tột cùng là ai?! Tại sao quản sự đại nhân lại biểu hiện như thế…

“Ngươibiếttaà?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Quản sự cười ha ha nói: “Đạo hữu vừanhìnliền biếtkhông phảivật trong ao, là long phượngtrong loài người!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bình tĩnh đứng bên cạnh, đúng là một đám người mũi linh hơn cả chó, chắc người này đã nhất thanh nhị sở về thân phận của mình và Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn thoáng qua Mộ Thần, đắc ý nói: “Mộ Thần, hắn nói ta là long phượngtrong loài người kìa.”

“Thạch Đầu đương nhiên là long phượngtrong loài người rồi.” Mộ

Thần mỉm cười nói.

Quản sự nghe thấy Diệp Thạch gọi người bên cạnh là ‘Mộ Thần’, ánh mắt hiện lên dị quang.

“Hai vịnày muốnbán đấu giáthứ gì đó,nhưng thưaquản sự đại nhân,khu đấu giá chúng ta mới vừa tổ chứchộiđấu giá…” Nữ nhân viêncẩn thận nói.

Hội đấu giá cũng không phải cứ tùy tùy tiện tiện là có thể tổ chức, phải phát thiếp mời, phải chuẩn bị hàng hóa sung túc, nếu tùy tiện tổ chức hội đấu giá, lỡ như làm hỏng, đó không phải là tự đập đi chiêu bài của khu đấu giá à.

Quản sự hung hăng trừng nữ nhân viên, không vui quát: “Câm miệng, ngươithìbiết cái gì!”

Nữ nhân viênbị tiếng quát đầy tức giận của quản sự làm cho sợ hãi, nàng cúi đầu thần tình quẫn bách và sợ hãi đứng một bên.

Quản sự quay sang, vẻ mặt ôn hoà giải thích với Mộ Thần và Diệp Thạch: “Nhân viêncủa cửa hàng takhông hiểu chuyện, hy vọng hai vị

không phiền, không biết hai vịmuốnbán đấu giáthứgì?”

Diệp Thạch lấy ra một bình đan dược, nói: “Là cái này.”

https://thuviensach.vn

Quản sự nhìn thấy bình đan dược Diệp Thạch đưa tới, cũng không kinh ngạc, chuyện Mộ Thần là luyện dược sư mọi người đều biết, nhưng khi mở bình ra, quản sự lập tức bị dọa.

“Đây… Đây là đan dược lục cấp?” Quản sự mở to mắt hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúngthế.”

Quản sự nhìn qua Mộ Thần, hỏi lại: “Mộ thiếu, ngài muốn bán đấu giáviênđan dượcnày?”

Mộ Thần thản nhiên gật đầu, bâng quơ nói: “Ừ. Gần đâyhơi thiếu tiền,muốnđổimột chútnguyên thạchđể xài.”

“Đây

làLinh

Hoàng

Đan

đúng

không?Đan

dượcnàycó

thểgiúpvõhoàngtănglên nhất tinh!” Quản sự nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Không sai.”

“Ngàikhông luyến tiếc sao?” Quản sự cau mày hỏi.

Mộ Thần cười: “Có gìphảiluyến tiếc?Hiện tạita cũng chưa cầndùng.”

Quản sự cười khan, thầm nghĩ Mộ Thần này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi, không biết suy xét lâu dài, khi người này thăng cấp võ hoàng không chừng sẽ hối hận hộc máu, chẳng qua nếu Mộ Thần đã nói như vậy, hắn cũng không cần nhắc nhở Mộ Thần, đấu giá Linh Hoàng Đan có lợi rất lớn đối với khu đấu giá.

Còn nữ nhân viênbên cạnh đã bị kinh hãi mặt không còn chút máu, không ngờ hai người này lại muốn bán đấu giá đan dược lục cấp, còn là Linh Hoàng Đan nữa, thật sự là… khó tin!

“Ta lập tức sẽ chuẩn bị tổ chức hội đấu giá cho hai ngài.” Một viên đan dược lục cấp tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều người.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu, “Tốt.”

Diệp Thạch lại vội vàng bổ sung: “Ta không thể chờ ba tháng được, ba tháng thì ta sẽ nghèo chết mất.”

Quản sự nhìn Diệp Thạch, suy tư một chút rồi nói: “Nên chờ nhiều thêm vài ngày, đợi tin tức có thể truyền ra thì giá bán sẽ càng tốt hơn, Diệp thiếu nói lúc nào đi, ta sẽ giúp ngài chuẩn bị thỏa đáng.” Gấp quá thì tin tức sẽ không truyền ra ngoài được, sợ là sẽ không có giá tốt.

“Mười ngày đi.” Mộ Thần dứt khoát nói.

“Hai vị có muốn tiến vào tham quan khu đấu giá không, khu đấu giá cũng có không ít thứ tốt đấy.” Quản sự tươi cười nói với Mộ Thần và Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, “Được!”

Diệp Thạch và Mộ Thần đi theo quản sự, đầy hưng trí tiến vào khu đấu giá.

Trong khu đấu giá có không ít đồ, nhưng nhãn giới của Diệp Thạch đã được đề cao lên rồi, phần lớn đồ vật trong khu đấu giá đều nhập không vào mắt Diệp Thạch.

“Đây là cái gì?” Diệp Thạch nhìn cây hỏa tiên bị đặt cấm chế trong đại sảnh, hỏi.

“Đây làmột kiệnpháp khídoluyện khí đại sư Mạc Phongđểlạitrongkhu đấu giá.” Quản sự thản nhiên nói, ngữ khí lộ ra vài phần tiếc nuối.

“Cây roi nàylà pháp khí lục cấp.Phẩmchấtxác thậtkhông tồi.” Mộ

Thần khoanh nói, Diệp Thạch rất thích sử dụng roi, hẳn là cây roi này rất hợp khẩu vị Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Cần bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch nhìn chằm chằm cây roi trong hộp thủy tinh, hai mắt lòe lòe sáng lên.

“Không cần nguyên thạch,chỉcầnđan dược lục cấp Băng Phách Giải Độc Đan, con trai độc nhấtcủaMạc PhonglàMạc VânbịtrúngCửu Chuyển La Diễm, nghe đồn chỉ có Băng Phách Giải Độc Đanmớicó thể

giải,câyroinày đãđặt ở nơi này hai nămmàvẫn chưacóai tớiđây đổiđi, vìđểluyện chếđược kiệnpháp khí lục cấp này, Mạc Phongđã đặthơn phân nửa giatàitrênđó.” Quản sự thở dài nói.

Mạc Phong và khu đấu giá có quan hệ không tồi, đối với chuyện của Mạc Vân, hắn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.

Kỳ thật giá trị của Băng Phách Giải Độc Đan không hề nhỏ hơn cây hỏa tiên lục cấp này, cho nên bút giao dịch này muốn đạt thành cũng không dễ dàng.

“Băng Phách Giải Độc Đan à?” Đôi mắt Diệp Thạch nhìn chằm chằm vào Hỏa Tiên đang bị tầng cấm chế mạnh phong tỏa, quay đầu, mong đợi chớp mắt nhìn Mộ Thần: “Mộ Thần, ta muốn.”

Mộ Thần khoanh tay gật đầu, thản nhiên cười đồng ý: “Được.”

Quản sự nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi Mộ Thần: “Mộ

thiếu,ngàicó Băng Phách Giải Độc Đansao?”

Mộ Thần lắc đầu nói: “Không có.”

“Vậyngài?” Quản sự không khỏi kỳ quái nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần cười cười thản nhiên, không để ý nói: “Hiện tại không có,nhưng sẽsớmcó.”

Quản sự khó hiểu nhìn Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Khóe miệng Diệp Thạch gợi lên một nụ cười sáng lạn, “Mộ Thần đốivớita tốt nhất!”

Mộ Thần nắm nắm mũi Diệp Thạch, “Ta không đối tốtvớingươithìcòn có thể đối tốtvớiai?”

Diệp Thạch liếc mắt thấy quản sự còn bên cạnh thì quẫn bách đỏ mặt.

“Chuyện bán đấu giá làm phiền quản sự đại nhân.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Chuyện phải làm, chuyện phải làm.” Quản sự tràn đầy cung kính tiễn Mộ Thần và Diệp Thạch ra khỏi cửa.

“Quản sự đại nhân, haingười kialà aivậy? Chẳng lẽ là võ vương?”

Nữnhân viên không hiểunên hỏi.

“Đúng là võ vương, nhưng võ hoàng cũng không tôn quý bằng bọn họ

đâu.” Quản sự nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Trận pháp sư lục cấp có địa vị như võ hoàng, mà ông ngoại của Diệp Thạch lại là Khúc Khôn.

Tư chất bát cấp, còn trẻ mà đã là võ vương, hai người này thăng cấp võ hoàng là chuyện nắm chắc, nếu như vận khí tốt một chút, thăng cấp võ tông cũng có khả năng.

Nữ nhân viên kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng thế nào cũng không ngờ

vị quản sự này lại đánh giá cao hai người kia như thế.

“Làvõ vương?” Nữ nhân viênkinh nghi, “Nhưng, bọn họ còn trẻ như

vậy...”

https://thuviensach.vn

“Đúng làcòn trẻ, mớicómười bảy tuổithôi.”Quản sự lắc đầu nói, lúc hắn mới mười bảy tuổi thì vẫn còn là võ linh, gặp được võ vương thì liền kích động nhiệt huyết sôi trào.

… …

“Mộ Thần, ngươi có nắm chắc luyện chế Băng Phách Giải Độc Đan không?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Mộ Thần gật đầu, thản nhiên nói: “Có một chút, Băng Phách Giải Độc Đan là trung cấp đan dược lục cấp, luyện chếnó ítkhó khănhơnLinh Hoàng Đan, hẳn là không có vấn đề.”

Diệp Thạch mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói: “Vậy là tốt rồi.”

Chuyện khu đấu giá Nhạc Phong có bán đấu giá đan dược lục cấp Linh Hoàng Đan tức khắc lan truyền ra, trong nhất thời, đám võ hoàng từ

bốn phương tám hướng nghe tin lập tức hành động, đan dược có thể trực tiếp đề cao thực lực như Linh Hoàng Đan luôn là vật mà các võ hoàng cố

gắng giành giựt.

Mộ Thần và Diệp Thạch rời đi không lâu, Mạc Phong liền bước vào khu đấu giá.

“Đạisư.” Nhìn thấy Mạc Phong đến, quản sự lập tức cung kính tiến lên đón, Mạc Phong không chỉ là luyện khí sư lục cấp, hắn cũng là một võ hoàng, vẫn luôn là thượng khách của các công hội.

Mạc Phong nhíu mày hỏi: “Ta nghe nói có ngườitớiđâygửi bán một viên Linh Hoàng Đan?”

Quản sự gật đầu, nói: “Đíchthật làcó.”

https://thuviensach.vn

“Luyện đan thuậtcủa vị luyện dược sưđóthế nào, cóthểdẫn tađi gặp không?” Mạc Phong hỏi.

Linh Hoàng Đan thuộc về loại đan dược tương đối khó luyện chế

trong các đan dược lục cấp, nếu như vị luyện dược sư đó có thể luyện chế

Linh Hoàng Đan, vậy luyện đan thuật của người đó cũng có thể coi là nổi tiếng trong những luyện dược sư lục cấp.

Quản sự chần chờ một chút mới nói: “Đạosư, người gửi bán đan dược lục cấpnàyhẳn không phải là luyện dược sư lục cấp,viênđan dượcnày hẳnlàdohắngặp đượcnhân duyên,lấy được từ trongbí cảnh.”

Bởi vì Mộ Thần quá trẻ tuổi, hơn nữa, từ khi tin tức về bí cảnh võ tông bị truyền ra ngoài, người bên ngoài chỉ chú ý đối với trận pháp thuật của hắn, còn chuyện hắn cũng là luyện dược sư thì trái lại không được đàm luận nhiều.

Mạc Phong thở dài nói: “Như vậy à.Vậythì quên đi.”

Sau khi Mạc Vân trúng độc, Mạc Phong đã từng tốn một số tiền thù lao kếch xù để mời một vị luyện dược sư lục cấp ra tay, đáng tiếc, vận khí của vị luyện dược sư kia quá kém, làm cho nguyên liệu mà hắn tân tân khổ

khổ gom góp bị phá hủy sạch, lại chưa luyện chế ra được một viên đan dược, mà vị luyện dược sư kia ước chừng cũng cảm thấy ngại ngùng, trả

tiền thù lao lại.

Quản sự thấy bộ dáng ảm đạm của Mạc Phong, cảm thấy có chút áy náy.

“Phụ thân.” Mạc Vân nhìn thấy Mạc Phong đã trở về, gọi một tiếng.

“Thân thể củaconthế nàorồi?” Mạc Phong lo lắng hỏi.

https://thuviensach.vn

Mạc Vân cười nói: “Dù saođã là như vậy rồi, phụ thân, ngài đừng hao tâm tổn trívì con nữa.”

Mạc Phong tức giận quát nhẹ: “Con nóimê sảnggì thế?Conyên tâm, bệnh củacon,phụ thânnhất định sẽnghĩbiện phápchữa khỏi.”

Mạc Vân bị trúng Cửu Chuyển La Diễm, một khi độc này phát tác, cả

người sẽ như đang bị hỏa thiêu, sống không bằng chết.

Nhìn thấy Mạc Vân lần lượt chịu loại dày vò trong nước sôi lửa bỏng này, Mạc Phong lòng đau như cắt, nhưng lại không có biện pháp nào.

Mạc Vân thở dài, ảm đạm nói: “Phụ thân, mấy năm nay,bởi vìbệnhcủa con màliên lụytớingài.”

Tuy Mạc Phong là luyện khí sư lục cấp, nhưng vì chữa bệnh cho hắn, lại thường xuyên táng gia bại sản.

Mạc Phong cau mày nói: “VânNhi,con đừngnói hưu nói vượn.” Nếu không phải do hắn chọc phải kẻ thù, đối phương sao lại trả thù Mạc Vân chứ.

Mạc Vân cười khổ, “Phụ thân,con…”

“Được rồi,conđừng suy nghĩ miên mannữa,conyên tâm, phụ thân nhất định sẽ chữa khỏibệnh của con, không quảnphảitrả giácỡ nào,conchỉ

cầnchăm sóc chính mình thật tốtlàđược.” Mạc Phong nói với Mạc Vân.

Mạc Vân nhìn Mạc Phong, bất đắc dĩ cười khổ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

194. Chương 194

Chủ dược luyện chế Băng Phách Giải Độc Đan, Mộ Thần đã ngẫu nhiên sớm chiếm được trong núi rừng, lại đi tới dược điếm mua sắm mấy loại phụ dược,hai người thuê tạm một căn nhà ở ngoài thành, Mộ Thần liền chuẩn bị bắt tay vào luyện chế Băng Phách Giải Độc Đan.

“Thạch Đầu, một hồi taphảiluyện đan, ngươiởbên ngoàicanh chừng, đừngđểcho ngoại nhân tiến vào.” Mộ Thần dặn dò.

Diệp Thạch gật mạnh đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: “Ta biết.”

Nếu như trong quá trình luyện dược sư luyện đan bị người khác quấy rầy, sẽ rất dễ đan hủy người vong, thực lực Mộ Thần mới chỉ là võ vương, luyện chế đan dược lục cấp càng phải thêm cẩn thận.

Mộ Thần mỉm cười với Diệp Thạch rồi đi vào luyện đan thất.

Mộ Thần không có dặn dò nhiều với Diệp Thạch, Diệp Thạch luôn coi trọng an nguy của hắn, tuy rằng bình thường Diệp Thạch rất cẩu thả, nhưng khi đề cập tới hắn, Diệp Thạch nhất định sẽ làm hết sức chu toàn.

Mộ Thần vừa đi, Diệp Thạch liền nhanh chóng bày ra tầng tầng cấm chế chung quanh biệt viện.

Trải qua hơn một năm này, Diệp Thạch càng ngày càng lĩnh ngộ sâu hơn về trận pháp lục cấp, lúc bố trí trận pháp lục cấp cũng càng ngày càng https://thuviensach.vn

thuần thục.

Diệp Thạch bày ra ba cái trận pháp lục cấp chung quanh tòa biệt viện, sau khi xác định cả biệt viện đều đã bị trận pháp bao phủ, võ hoàng cũng khó đánh vào, y mới thở ra một hơi.

Khi đan dược lục cấp thành đan sẽ sinh ra dị tượng kinh người.

Trước đó ở dã ngoại, lúc Mộ Thần luyện chế đan dược lục cấp đã đưa tới hai con yêu thú hoàng cấp, nếu không phải là bọn họ chạy nhanh, nói không chừng đã bị yêu thú ăn luôn rồi.

Diệp Thạch bố trí cấm chế xong, lại tỉ mỉ kiểm tra thêm một lần mới yên lòng.

…

“A!!!!” Trong biệt viện của Mạc Phong, Mạc Vân ôm đầu, thảm thiết hét lên.

Mạc Phong thấy thảm trạng của Mạc Vân, lòng liền quặn đau.

“VânNhi,conthế nàorồi?” Mạc Phong vội vàng hỏi thăm, thời gian Mạc Vân phát tác càng ngày càng thường xuyên, xem ra loại độc này càng ngày càng kéo dài.

Mạc Vân ôm đầu cố nén đau đớn, cắn răng, có chút gian nan nói: “Phụ

thân,conkhông sao.”

Mạc Phong thấy bộ dáng Mạc Vân đau cơ hồ muốn ngất, lại mạnh mẽ

chống đỡ nói không có việc gì, tâm càng đau dữ dội.

Mạc Vân luống cuống tay chân móc ra một viên đan dược ngũ cấp Băng Vân Đan, cho Mạc Vân phục dụng nó, tuy rằng đã dùng đan dược, nhưng tình trạng của Mạc Vân lại không cải thiện được bao nhiêu.

https://thuviensach.vn

Ngay từ đầu, Băng Vân Đan vẫn còn có thể giảm bớt một chút độc trong thân thể Mạc Vân, nhưng liên tục dùng nhiều lần, thân thể Mạc Vân từ từ sinh ra kháng tính, Băng Vân Đan dần dần không còn hiệu quả.

Bỗng một mùi đan dược truyền đến, Mạc Vân hít một hơi, cảm thấy cơn đau giảm bớt không ít.

“Đây là…” Mạc Phong mở to mắt, đây là… khí tức của Băng Phách Giải Độc Đan!

Năm đó hắn tìm được một vị luyện dược sư lục cấp để luyện chế Băng Phách Giải Độc Đan, khi vị luyện dược sư kia luyện chế sắp tới một bước thành đan thì liền có loại mùi hương thế này truyền ra, chỉ tiếc là người nọ

ngưng đan thất bại trong gang tấc.

Sao lại có thể? Làm sao có thể? Luyện dược sư lục cấp ở Lạc Nguyệt đế quốc chỉ có ba vị, một vị ở tuốt Đan Sư Công Hội, một vị đang bế quan, còn một vị khác thì chỉ vừa mới bước vào trình độ luyện dược sư lục cấp, căn bản không luyện chế được Băng Phách Giải Độc Đan.

“VânNhi, con cảm thấythế nàorồi?” Mạc Phong lo lắng hỏi Mạc Vân.

Mạc Vân ôm đầu thở hổn hển, vẻ mặt dịu đi vài phần, “Tốt hơn nhiềurồi ạ.”

“Conởlại đây, phụthânđi ra ngoài xem tình huống.” Mạc Phong vội vàng nói.

Mạc Vân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Mạc Phong dàn xếp cho Mạc Vân xong, lập tức không đợi được liền đi ra ngoài.

Đại lượng nguyên khí điên cuồng tụ về phía biệt viện.

https://thuviensach.vn

Toàn bộ Lê Thành đều có thể nhìn thấy dị tượng ở chỗ Diệp Thạch, lúc này Diệp Thạch đang ngồi trên nóc nhà, đầy đề phòng nhìn đám người đang tụ tập chung quanh.

Số lượng tu luyện giả tụ tập chung quanh nhiều hơn Diệp Thạch tưởng tượng, cả đàn Thôn Thiên Phong vây quanh Diệp Thạch, trong khoảng thời gian này lại có thêm hai con Thôn Hỏa Trùng tiến vào vương cấp, thực lực Diệp Thạch lại tăng lên một đường.

Ánh mắt của Diệp Thạch lại thỉnh thoảng đề phòng nhìn chung quanh, chung quanh mặc dù có nhiều người, nhưng cũng không có bao nhiêu cao thủ, tình huống cũng không tính là kém.

“Tiểu ca, rốt cuộc bên trongđangxảy ra chuyện gì?Có phảilàtrongbiệt việncủa ta có bảo bối,đang chuẩn bịkhai quật, đúng không?” Chủ nhân biệt viện, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thạch, hỏi.

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, bảo bối á? Ý nghĩ của người này đúng là kỳ lạ, lúc trước sao y lại có thể hỏi thuê biệt viện của người này vậy nhỉ?

“Không có, đâu ra mà bảo vật.” Diệp Thạch nói.

“Sao lại không phải là bảo vật! Dị tượng này rõ ràng là có dị bảo sắp xuất thế! Không phải là các ngươi đã sớm biết trong biệt viện ta có bảo bối, cho nên cố ý thuê biệt viện của ta đúng không!” Chủ nhân biệt viện nổi giận hét lên.

Diệp Thạch tức giận nghiến răng, hung hăng trừng chủ nhân, “Nào có bảo bối, ngươi nằm mơ đi, mau cút!”

Chủ nhân biệt viện tức giận nói: “Tiểu ca, ngươi đây là muốn chiếm đoạt bảo bối nhà ta sao?!”

https://thuviensach.vn

“Nhà ngươi chỉ là một tòa biệt viện rách rưới, đâu ra bảo bối mà chiếm! Ngươi đừng càn quấy, ta đã thuê viện này bảy ngày.” Diệp Thạch bất mãn nói.

“Khôngchothuê, khôngchothuênữa!Ta khôngcho các ngươithuênữa, các ngươi nhanh chóng cút đi đi!” Chủ nhân biệt viện tức giận la lên.

Ánh mắt Diệp Thạch phát lạnh, nói: “Cút!”

Một con Thôn Thiên Phong bay tới người chủ nhân biệt viện, đánh bay chủ nhân biệt viện ra ngoài, chủ nhân biệt viện bị đánh bay liền oa oa gọi bậy.

Thôn Thiên Phong cắn một hơi lên cái mông chủ nhân biệt viện, cắn xuống một khối thịt lớn.

Diệp Thạch phất tay gọi Thôn Thiên Phong về, y chỉ thả ra một con Thôn Thiên Phong tứ cấp, tên kia ngay cả Thôn Thiên Phong tứ cấp cũng không đối phó được, còn bày đặt làm bộ làm tịch với y, đúng là không biết sống chết.

Thôn Thiên Phong lay động cánh, nó muốn ăn người kia.

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, đàn ong ngu ngốc này, cái gì cũng muốn ăn.

“Lão ca,đâythậtsựkhôngphảilànhà ngươikhai quậtrabảo bối, đây là đan dược lục cấpsắpxuất thế.” Một vị tu luyện giả thấy vậy thì nói.

Chủ nhân biệt viện không cho là đúng: “Không có khả năng,ngườithuê phòng chỉlà haitên nhóc, làm sao có thểlàluyện dược sư lục cấpđược,nếuthực sựlà cóđan dược lục cấpsắp xuất thế,vậycũng có thể

làdonguyên bản biệt việnnhà tacógiấunó, hiện tạilại bịkhai quật.A! Ta nhớ

ra rồi,Ôngcốnộicủa tađã từng nói,trongbiệt viện cógiấu trọng bảo.”

https://thuviensach.vn

Đám người chung quanh nghe được lời chủ nhân biệt viện nói, có mấy người đang rục rịch.

Sáu cái trận pháp đồng thời sáng lên, nồng đậm sát khí gào thét vang trời.

Diệp Thạch vung tay lên, chung quanh biệt viện lập tức có thêm một vòng vạch đen.

“Ai dám bước quavạch đen, tagiết người đó.” Diệp Thạch thản nhiên đứng yên trên nóc nhà, khí thế trên người mãnh liệt xuất ra, có cỗ khí thế

quân lâm thiên hạ.

Trong nhất thời, nguyên bản vài tên lòng mang kế hoạch nham hiểm khi thấy Diệp Thạch tướng mạo non nớt đều không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Làvõvương?”

“Nhìn còn rấttrẻmà?”

“LạcNguyệt đế quốcchúng ta từ lúc nàolại có một vịvõvươngtrẻ

tuổinhư vậy thế?”

Không ít người xem náo nhiệt đều tràn đầy kinh sợ nhìn Diệp Thạch.

…

“Đạo sư, đó là cái gì?” Một đám đệ tử Diệu Thiên học viện vừa đi ra khỏi rừng cây, liền thấy được dị tượng do Mộ Thần dẫn dắt ra.

“Đó là dị tượngđượcsinh rakhi cóđan dược lục cấp xuấtthế.”

“Đan dược lục cấp? Không thể nào, khôngcónghe nói cái thành trìnàycóluyện dược sưlục cấpmà?”

https://thuviensach.vn

“Nhìn tình hình này,hẳn đây không phảiđan dược lục cấp phổ thông.”

“Có mộtvịluyện dược sư lục cấpởđây, chúng ta đitớibái phỏngđi!” Một đệ tử đề nghị.

“Cũng tốt, cơ hội nhìn thấy luyện dược sư lục cấp cũng không phải là thường có, nếu kết bạn được thì có thể cho bọn họ ích lợi không nhỏ.” Đạo sư dẫn đầu đồng ý.

…

Một nam nhân hôi bào nhanh chóng đi tới đây, dừng lại trước mặt Diệp Thạch.

Nhìn thấy người này, Diệp Thạch liền đề cao cảnh giác, vẻ mặt người này vô cùng lo lắng và kích động, là một vị võ hoàng.

Diệp Thạch mím môi, y và Mộ Thần liên thủ thì võ hoàng cũng phải kiêng kị, nhưng bây giờ Mộ Thần đang luyện đan, nếu để một mình y đối phó với một võ hoàng thì có hơi giống trứng chọi đá, mà sau khi Mộ Thần luyện chế xong đan dược còn có một đoạn thời gian bị suy yếu.

“Tiểu ca,có phải làbên trong có ngườiđangluyện chế đan dược?” Mạc Phong chắp tay cung kính hỏi.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng vậy, đangluyện chế.Ánh mắtngàikhông tồi, không giốngtênngu xuẩnkia.”

Diệp Thạch nhìn bộ dạng tên chủ nhân biệt viện kia đang tràn đầy thịt đau, vẻ mặt y liền bất đắc dĩ, tên mập mạp chết bầm này muốn phát tài tới điên rồi, tòa biệt viện rách rưới này đâu ra mà có trọng bảo.

Diệp Thạch biết người chung quanh đang rục rịch, không phải thật sự

không biết trong kia đang có một luyện dược sư lục cấp, mà sau khi luyện https://thuviensach.vn

dược sư lục cấp luyện chế đan dược lục cấp xong, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, những người này đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Mạc Phong kích động hỏi:“Có phải là đang luyện chế Băng Phách Giải Độc Đankhông?”

Diệp Thạch gật đầu: “Phải.”

Chợt một tiếng đan thành réo rắt truyền đến, linh khí nồng đậm tận trời tụ tới, nóc nhà nơi luyện đan thất bị phá ra một cái động lớn, cột ánh sáng màu lam chiếu thẳng lên trời.

Một viên đan dược phi lên cao, lại bị một người thu lại.

Mạc Phong nhìn một màn này, tâm tình kích động, “Tiểu ca,vịluyện dượcsưtrongđólà ai?Cóthểđể vị ấy bánđan dượcchotakhông?”

Diệp Thạch nhún vai, lắc lắc đầu: “Không đượcrồi.”

“Tạisao?” Mạc Phong vội vàng hỏi.

“Bởi vìnó có ích với ta.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mạc Phong vội vàng nói: “Tiểu ca, van cầu ngươi bán đan dượcchota, ta cóviệccần dùng gấp, ngươi muốn nó làm gì?Ta sẽ giúp ngươinghĩ biện pháp.”

Diệp Thạch nghiêng đầu nghĩ, nhìn bộ dáng người này hình như thật sự có việc cần dùng gấp, đắc tội một vị võ hoàng cũng không thỏa đáng, còn cây roi, có thể để sau rồi đổi, đan dược thì luyện thêm một viên là được, cũng không rắc rối.

“Ngài tínhrabao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Mạc Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, mặt trướng đến đỏ bừng, những năm gần đây, hắn tốn rất nhiều nguyên thạch để tìm kiếm Băng Phách Giải Độc Đan, hiện giờ đan dược đã đặt ở trước mặt, nhưng hắn lại… không có tiền.

Diệp Thạch quan sát sắc mặt Mạc Phong, trừng mắt nhìn, chần chờ

hỏi: “Ngài…khôngcónguyên thạch?!”

“Sẽ có!Trướctiênngươi đưađan dược cho ta,rồicho ta một đoạn thời gian, tasẽđimượn đủnguyên thạch, được không?” Mạc Phong hỏi.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Mạc Phong, thầm nghĩ

không phải là người này đang muốn tay không bắt bạch lang chứ?

Sắc mặt Mạc Phong không khỏi hơi xấu hổ, yêu cầu của hắn thật sự là có chút quá phận, nhưng chuyện đã như vậy, hắn cũng không có biện pháp nào khác.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, tiếc nuối nói: “Thực xin lỗi, tiền bối, tavà đồng bạn sẽnhanhrời khỏiđây, chỉ sợ không đợi ngàimượn đủnguyên thạchđược.”

Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ, võ hoàng cũng không chỉ có mình Hùng Uy nghèo, người này ăn mặc nhìn sáng sủa ngăn nắp thế này không ngờ cũng nghèo rớt mồng tơi, nhìn bộ dáng người này cũng không giống người mới vào võ hoàng.

“Nhưng…” Mạc Phong siết chặt tay, sắc mặt tái nhợt.

“Đếnrồi.” Diệp Thạch hưng phấn nhìn người đang vội vàng bay tới phía sau Mạc Phong, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

195. Chương 195

Quản sự khu đấu giá tiến lên, cung kính chắp tay nói: “Diệp thiếu, đồ

vậtmàngài muốn, ta đã mang đếnrồi.”

Diệp Thạch thấy quản sự mang đến Hỏa Tiên, trong lòng vui mừng,

“Thật tốt quá,nhanh đưacho ta đi.”

Quản sự chần chờ một chút, do dự nói: “Diệp thiếu, ngàixem… Đan dược.”

“À! Đúng rồi, đan dược… Sinh ýtất nhiên làmột tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi chờđã, ta đi tìm Mộ Thần.” Diệp Thạch cười cười, nhanh nhẹn đi vào biệt viện.

Nhìn thấy thân ảnh Diệp Thạch đã biến mất, quản sự xấu hổ cười cười với Mạc Phong, chân thành xin lỗi nói: “Mạt tiền bối, hai ngày trước Mộ

ThầnvàDiệp Thạchcó tớikhu đấu giágửibán đan dược lục cấp, ta chođó làđan dược lục cấpmàbọn họcó được trongbí cảnh, cho nênmới…Không nghĩ tới…Cũng mayDiệp Thạch coi trọngHỏaTiên, nếu không…tathật có lỗi với ngài rồi.”

Ai có thể nghĩ đến, Mộ Thần tuổi còn trẻ mà đã là luyện dược sư lục cấp, hơn nữa, Băng Phách Giải Độc Đan cũng không phải là luyện dược sư

lục cấp nào cũng có thể luyện chế!

Thiên tư của Mộ Thần như vậy, xác thực quá đáng sợ.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần luyện chế đan dược là vìmuốnđổiHỏaTiên?” Mạc Phong chộp bả vai vị quản sự kia hỏi.

Quản sự gật đầu nói: “Đúng vậy! Diệp thiếu nhìn trúng Hỏa Tiên, cực kỳ thíchnó,Mộ thiếu liền đồng ý.”

Lúc ấy hắn hỏi Mộ Thần có Băng Phách Giải Độc Đan phải không, Mộ Thần nói “Không có,nhưng sẽcósớm.”, Mộ Thần cũng đã nói rõ vầy rồi, nhưng hắn lại thật sự không ngờ.

Nghe nói, trận pháp thuật của Mộ Thần là lục cấp, không ngờ đan thuật cũng đã đến lục cấp.

Mạc Phong gật đầu, lẩm bẩm: “Thì ra là thế, vậy là tốt rồi.”

“Nè.” Diệp Thạch chỉ đi vào một lát liền đi ra, lấy ra một bình đan dược đưa cho quản sự.

Quản sự không tiếp, giới thiệu với Diệp Thạch: “Diệp thiếu, vị này chính là Mạc Phongđạisư,cây roi màngàicoi trọngchính làdo vị nàyủy thác cho khu đấu giá.”

Diệp Thạch nghe vậy thì gật đầu, giao đan dược cho Mạc Phong.

“Đa tạMộ thiếu,Diệp thiếu, đại âncủahai vị,takhắc sâu trong tâm, ta thiếu hai vị một cái nhân tình.” Mạc Phong cảm kích nói.

Diệp Thạch không cho là đúng: “Giao dịch mà thôi, tiền bối,ta thấyngươirấtlo lắng, có phảiđangđợi cứu mạngđúng không? Mau đi đi, đừng chậm trễviệccứu người.”

“Nhưvậy,hôm nay ta đi trước, ngày khác lại đếnbái phỏng.” Bởi vì Mạc Vân vẫn còn đau đớn ở nhà, Mạc Phong không nói thêm gì nữa, xoay người vội vã ly khai.

https://thuviensach.vn

“Diệp thiếu chớ trách, Mạc Vân thiếu giađangphát bệnh, cho nên Mạc Phong tiền bối mới vội vàngnhư vậy.” Quản sự giải thích.

Diệp Thạch gật đầu, không để ý nói: “Ta hiểu, Mạc Vân thiếu giacó một vị phụ thân suy nghĩ cho hắn như vậy, hắnrấtmay mắn.”

“Diệp thiếu,Mộ thiếu thế nàorồi? Hắncòntốtchứ?” Quản sự hỏi thăm về Mộ Thần.

“Mộ Thầnrấtkhỏe!Nhưngcònphảinghỉ ngơi một chút.” Diệp Thạch thưởng thức cây roi trên tay, đôi mắt đảo quanh, Mộ Thần đã luyện đan xong, giai đoạn nguy hiểm nhất đã vượt qua, tuy rằng tu luyện giả quanh đây không ít, võ vương cũng có vài người, nhưng không có võ hoàng, Diệp Thạch không lo lắng lắm.

…

Lúc một đám đệ tử Diệu Thiên học viện đi tới, Diệp Thạch đang ngồi trên mái nhà, nâng cằm, đung đưa hai chân, lười biếng nhìn mọi người phía dưới.

Tuy rằng đan đã luyện xong, nhưng chung quanh vẫn còn rất nhiều người đứng xem náo nhiệt chưa tán.

“Là ngươi?” Lâm Nhạc nhìn Diệp Thạch, kinh ngạc nói.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Là ta.Lại gặp mặt.” Tiểu bạch kiểm, chào ngươi ha! Diệp Thạch nói thầm trong lòng.

Lâm Nhạc không dám tin mà nói: “Chẳng lẽ ngườiluyện chế đan dược chính là…”

“Đúng vậy,chính là Mộ Thầnđó!” Diệp Thạch nói đương nhiên.

https://thuviensach.vn

“Sao có thể?” Sắc mặt Lâm Nhạc tái xanh, đều là tư chất bát cấp, đối phương chẳng những trên tu vi mạnh hơn hắn nhiều, không ngờ lại còn là một luyện dược sư lục cấp.

Hồng Lăng tránh ở phía sau mấy đệ tử, xa xa nhìn Diệp Thạch, không ngờ Mộ Thần lại là luyện dược sư lục cấp, nàng thế mà lại đánh chủ ý tới trên người người yêu của một vị luyện dược sư lục cấp.

Diệp Thạch trêu tức lộ ra răng nanh trắng noãn về phía Hồng Lăng, mặt Hồng Lăng nhất thời đỏ lên.

“Mộ thiếu quả nhiên khôngphảilà vật trong ao,thế mà lạilà luyện dược sư lục cấp.” Một vị đạo sư của Diệu Thiên học viện bước ra nói.

Diệp Thạch gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng, Mộ Thần khôngphải là vậttrong ao, hắn là long phượngtrong loài người.”

Đạo sư của Diệu Thiên học viện thấy bộ dáng nghiêm trang của Diệp Thạch thì không khỏi có chút buồn cười, Diệp Thạch này đúng là một chút cũng không khiêm tốn, chẳng qua lấy bản lĩnh của Mộ Thần, khen ngợi một câu long phượng trong loài người cũng không quá đáng.

“Diệp thiếu, chúng ta có thểgặpMộ thiếukhông?” Một vị đạo sư hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu từ chối: “Mộ Thầnvừa mới luyện đanxong,đangnghỉ ngơi.”

…

Khu đấu giá, mấy nữ nhân viên tụ lại nói chuyện trên trời dưới đất.

“Biết chưa? Trong thànhcómộtvịluyện dược sư lục cấp,vị ấyluyện chế

rađượcmột viên đan dược lục cấp.”

https://thuviensach.vn

“Có nghenói,vịluyện dược sưkialuyệnraBăng Phách Giải Độc Đan, độctrong ngườiMạc Vân thiếu giađãđượcgiải, Mạc Phong đại sưcoinhư có thể yên tâmrồi.”

“Ông trờithấy đáng thươngnênchoMạc Vân thiếu giahết bệnh.”

“Các ngươicóbiếtkhông,vịluyện dược sư lục cấpkiachính làmột trong haithiếu niên ngày đótớiđâygửibán Linh Hoàng Đan.”

“A!Ngày đóta đangtiếp đãi một võ linh,không códuyênnhìnthấy mặthai người, thật sự đáng tiếc.”

“A! BíchPhù, ngày đó là ngươi tiếp đãi Mộ ThầnvàDiệp Thạch!Diện mạo bọn họ như thế nào? Có phải đặc biệt soáikhông?”

Bích phù cười nói: “Diện mạo cũng được.” Nhưng không phải là rất xuất chúng, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không coi hai người họ là hai tên quỷnghèo.

Chết tiệt, ai mà biết vận khí lại nghịch thiên như vậy, không ngờ lại có luyện dược sư lục cấp tới cửa, khu đấu giá trong đế đô cũng khó có luyện dược sư lục cấp xuất hiện đâu.

“BíchPhù, vận khícủangươi thật tốt.” Một thiếu nữ hâm mộ nói.

Bích Phù cười nói: “Cũngkhông tệ lắm.” Bởi vì không biết thân phận bọn họ, thái độ lúc đầu của nàng đối với họ cũng không cung kính lắm, tựa hồ quản sự đại nhân rất có thành kiến với nàng.

Bích Phù bất đắc dĩ cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.

“BíchPhù, ngươi làm sao vậy?” Một thiếu nữ hỏi thăm.

Bích Phù lắc đầu: “Không có gì.” Bích Phù rũ mắt nghĩ, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước bể không thể đo bằng đấu được, https://thuviensach.vn

không nên coi thường bất luận kẻ nào.

…

Diệp Thạch lăng không bay xuống bên người Mộ Thần, Mộ Thần mở

mắt ra, thấy tay Diệp Thạch đang cầm cây roi, cười nói: “Đổi được rồi?”

Diệp Thạch gật đầu, vui vẻ trên mặt còn chưa tán đi, “Đã đổi rồi.Mộ

Thần,ngươi khôi phụcsao rồi?”

“Đãtốt.” Mộ Thần cười nói.

“Nếu đãtốtrồi,vậychúng ta rờiđi thôi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần nghiêng đầu không hiểu: “Sao vậy?”

“Cái tênngu ngốcbên ngoài kianóibiệt việnhắnchochúng tathuêcó bảo bối, nói chúng ta bụng dạ khó lường, đoạt bí bảo tổ truyềncủanhà hắn, nói không cho chúng ta thuênữa.” Diệp Thạch không vui nói.

Mộ Thần phì cười, nhìn nóc nhà đã bị phá ra một cái lỗ lớn, “Vốn ta cònmuốncho hắn mộtchút nguyên thạchđểhắn tusửa lạinóc nhà,nhưngnếu hắn muốn tầm bảothìchắc biệt viện này sẽ bị phá thôi, cũng không cầnchúngtatrả tiền bồi thường.”

Diệp Thạch gật đầu đồng ý: “Phải như vậy!” Một tên gia hỏa ngốc như vậy, có cho hắn nguyên thạch thì hắn cũng phá hết.

“Chúng ta đi thôi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Đi thôi!”

…

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vừa mở cửa ra, nhất thời bị đám người bên ngoài làm cho hoảng sợ.

“Nhiều người như vậysao?” Mộ Thần nhịn không được mà nhíu mày.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Ta cũng không biếtlàm sao.”

“Mộ đại sư, chủ nhân nhà ta ngưỡng mộ ngài đã lâu,muốnmời ngàitớilàm khách.”

“Mộ đại sư, thu ta làm đồ đệ đi.”

“Mộ đại sư, nhận ta đi, bưng trà dâng nước, giặt quần áo nấu cơm,chuyệngì tacũng có thể làm.”

“Mộ đại sư, tiểu thư nhà ta nămnayvừa mới mười tám,diệnmạotựathiên tiên, hâm mộ ngài đã lâu.”

“…”

Diệp Thạch nghiến răng, căm tức nắm chặt cây roi, y còn ở đây vậy mà lại có người làm mai mối cho Mộ Thần trước mặt y, đúng là không biết sống chết!

Diệp Thạch vươn tay, gắt gao ôm lấy cánh tay Mộ Thần, như là một con sóc đang bảo vệ thức ăn của mình.

Mộ Thần nghiêng đầu nhìn Diệp Thạch, cười mắng yêu một câu,

“Bình dấm chua.”

“Mộ thiếu, lại gặp mặt.” Đạo sư Diệu Thiên học viện tiến lên phía trước nói.

“Xin chào.” Mộ Thần chắp tay nói.

https://thuviensach.vn

“Không nghĩ tớiMộ thiếulạilà luyện dược sư lục cấp,đãthất kính.”

“Chút tài mọn mà thôi.”

…

Quản sự khu đấu giá nhịn không được mà tiến lên nói: “Mộ thiếu, ngài cónguyệný tớikhu đấu giá ở tạmkhông?Khuđấu giáđãdọn gọn gàng phòng cho ngài,Mộ thiếu thíchở nơithanh tịnhhaylà náo nhiệtthì khu đấu giá đều có thể an bài,nếumuốn muathứgìhoặc làtìm hiểu tin tứcgì, khu đấu giá đều có thểgiúp đỡ.”

Mộ Thần híp mắt cười, đồng ý: “Cũng tốt.”

Hắn luyện ra đan dược lục cấp, lúc này đang rất nổi bật, ở lại nơi này cũng không thích hợp.

Khu đấu giá tin tức linh thông, hắn có thể tìm hiểu một chút về tin tức Huyền Phong đế quốc.

“Hai vị,mời.” Quản sự vội mời.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi theo, mấy quản gia đại gia tộc khác thấy một màn này thì không khỏi ghen tị.

Mộ Thần hiện giờ chính là luyện dược sư lục cấp, thành tựu ngày sau có thể tưởng tượng, mượn sức một người như vậy có bao nhiêu là chỗ tốt.

…

Trong phòng, Mộ Thần cầm một ít linh thảo tính luyện chế vài viên đan dược ngũ cấp, bỗng Diệp Thạch mở cửa đi vào.

“Sao sắc mặtlạikhông tốtvậy?” Mộ Thần lo lắng hỏi Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Huyền Phong đế quốc đã xảy ra chuyện.”

Mộ Thần sửng sốt, lập tức vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Thạch cắn môi nói: “Tin tức nói là đã xảy ra thú triều, cũng khôngchỉ ởHuyền Phong đế quốc,màFred đế quốc, Huyết Nguyệt đế

quốc,Thiên Khôngđế quốccũngđều xảy ra thú triều, tứ quốc kết thành liên minh, lần thú triều nàycókhả năngliênquantớisinh tử tồn vongcủaquốc gia,tới mứccác quốc gia thếmàbất kể hiềm khích lúc trước, liên hợpvới nhau.”

“Sao có thể như vậy?” Mộ Thần nhíu mày.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, chúng ta tốt nhấtnên nhanhchóng chạy về.”

“Vốn đang muốnđimột chuyếntớisông UHuyễn,nhưnghiện tại sợ là không còn kịp rồi.” Mộ Thần cắn răng nói.

Diệp Thạch nhíu mày: “Vậy chúng ta không đitới đó?”

Mộ Thần vuốt ve đầu ngón tay, nhắm mắt trầm tư một hồi, rồi mở mắt ra nói: “Không đi cũng khôngcó nghĩa làHồn Thủykhôngtớitayđược.”

“Ý của ngươi là?” Diệp Thạch có chút khó hiểu.

“Tasẽluyệnthêmmột viên đan dược lụccấp, haiviênđan dược, một viên đổi nguyên thạch, một viên đổi Hồn Thủy.” Mộ Thần nói.

Cùng với việc bỏ gần cầu xa, ngàn dặm xa xôi chạy đến sông U

Huyễn, còn không bằng trực tiếp lấy đan dược để đổi, như vậy hẳn là có hiệu suất cao hơn tự hắn ra tay nhiều.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũngđược.Vịquản sựkianói đan dược lục cấp rất lợi hại, rất được hoan nghênh.Đã có vàivị võhoàngđi tới Lê https://thuviensach.vn

Thànhrồi.”

Mộ Thần mỉm cười, đan dược lục cấp tất nhiên là rất được hoan nghênh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

196. Chương 196

“Diệp thiếu,Mộ thiếu đâurồi?” Quản sự ân cần hỏi Diệp Thạch.

Mộ Thần chính là một vị thần tài! Trải qua hai ngày quan sát, hắn đã hiểu rõ, lấy lòng Diệp Thạch tốt hơn lấy lòng Mộ Thần, Diệp Thạch mới chính là tôn phật.

“HỏiMộ Thần à,hắncòn đangluyện đan.” Diệp Thạch nói.

“Cònđangluyện đannữa sao?” Quản sự cổ quái nói, những vị luyện dược sư lục cấp sau khi luyện ra đan dược lục cấp đều sẽ nghỉ ngơi một chút, Mộ Thần này đúng là liều mạng.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng vậy.Mộ Thần muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền.” Nuôi gia đình và nuôi ong cần tiêu dùng quá lớn.

Diệp Thạch thở dài, Mộ Thần rất đáng thương, biết kiếm tiền như vậy mà còn bị xài sạch.

Diệp Thạch lấy ra năm sáu bình đan dược giao cho quản sự, nói: “Mộ

Thần nói,đámđan dượcnàycũng gia nhập danh sách bán đấu giá, một nửa đổinguyên thạch, một nửa đổiHồn Thủy.”

Quản sự sửng sốt hỏi: “ĐổiHồn Thủy?”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Vốn chúng ta muốntới sôngUHuyễnlấy,nhưngkhông còn kịp rồi,cũng maycó thể trực tiếp đổiHồn https://thuviensach.vn

Thủy.”

Đối với y và Mộ Thần mà nói, Hồn Thủy quan trọng hơn nguyên thạch, cấp bậc Thôn Thiên Phong do bọn họ bồi dưỡng càng ngày càng cao, số lượng càng ngày càng nhiều, nếu linh hồn lực của bọn họ theo không kịp thì sẽ rất khó dùng, có núi vàng trước mắt mà không thể dùng là một chuyện rất thống khổ, lúc trước dùng Thôn Thiên Phong và phù chú đối phó với yêu thú, y thường xuyên hao sạch linh hồn lực.

Cảm giác hao hết linh hồn lực dị thường khó chịu, y đã sớm bất mãn đối với việc linh hồn lực của mình không đủ hùng hậu.

Kỳ thật, sau khi linh hồn lực bị hao sạch, nghỉ ngơi một hồi, linh hồn lực sẽ được tăng trưởng nhất định, phương thức tăng trưởng linh hồn lực như vậy tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng nó vừa nguy hiểm vừa khó chịu.

Đương nhiên nguyên thạch cũng không thể thiếu được, nếu như không có nguyên thạch, đám Thôn Thiên Phong kia liền ồn ào vo ve cả ngày.

“Dùng đan dược lục cấp đổi Hồn Thủy, có thể đổiđượcrất nhiều rất nhiều, ngàivàMộthiếucăn bản dùng khônghết.” Quản sự nhăn mày nhắc nhở.

Diệp Thạch không để ý: “Không có việc gì, dùng khônghết thìđểngâmmình,cũngcó thể sử dụnghết thôi.”

Quản sự run rẩy khóe miệng, dùng Hồn Thủy trân quý để tắm? Cũng chỉ có Diệp Thạch mới có thể nghĩ đến cách dùng xa xỉ như vậy.

Quản sự kiểm tra đan dược trên tay, nói: “Ta lập tức đi an bài.”

Tuy rằng thời gian hơi vội, thế nhưng dị tượng khi Mộ Thần luyện ra đan dược lục cấp đã kinh động không ít người, đã có rất nhiều võ hoàng đi vào thành, cũng không cần lo tới lúc đó không có người tranh giá.

https://thuviensach.vn

Mặc dù Hồn Thủy sông U Huyễn có kỳ hiệu, nhưng chắc hẳn số hàng tồn trên tay mấy cao thủ kia cũng không nhiều lắm, làm việc vội vàng như

vậy, giá cả của Hồn Thủy chỉ sợ nước lên thì thuyền lên…

“Diệp thiếu, lần trước chỉ gặp vội vội vàng vàng bởi vì khuyển tử phát bệnh, chưa kịp cám ơn Diệp thiếu thật tốt, Mạc Phong mong Diệp thiếu đừng trách tội.” Mạc Phong đi đến trước mặt Diệp Thạch, hành lễ với y.

Diệp Thạch lập tức hành lễ lại, cung kính nói: “Tiền bối nói vậy thật sự là chiết sát ta.”

“Đây là nhi tử của ta, Mạc Vân.” Mạc Phong giới thiệu với Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn thoáng qua Mạc Vân, khích lệ nói: “Mạc thiếu có tướng mạo anh tuấn, rất giống Mạc Phong đại sư.” Chỉ là, đại khái người này bị trúng độc hơi lâu, thoạt nhìn có hơi giống ma ốm.

Mạc Phong cười: “Diệp thiếu quá khen. Nhờ phúc của Mộ thiếu, độc trên người khuyển tử đã được giải gần hết, Lê thành hiện giờ long xà hỗn tạp, ta đã thiếu Mộ thiếu một cái nhân tình, nếu Diệp thiếu không chê tại hạ, ta nguyện ý hộ vệ Mộ thiếu một đoạn thời gian.”

“A! Vậy thì tốt quá, không gạt ngài, thế cục hiện tại quá loạn, ta thật sự rất lo lắng cho an nguy Mộ Thần.” Diệp Thạch lo lắng nói.

Mạc Phong làm người không tồi, nghe nói là một người trọng tình trọng nghĩa, hẳn là một lựa chọn không tồi, hơn nữa giờ phút này, y cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có Mạc Phong bởi vì Băng Phách Giải Độc Đan mà có thể tính là có chút giao tình.

Nghe được động tĩnh bên ngoài, Mộ Thần đi ra từ trong luyện đan thất, “Ta là Mộ Thần, xin chào Mạc tiền bối, khoảng thời gian này phải làm phiền Mạc tiền bối rồi.”

https://thuviensach.vn

Mạc Phong lập tức tiến lên nói: “Mộ đan sư đừng khách khí, đây là nhi tử ta, Mạc Vân, nếu không nhờ có đan dược của Mộ thiếu ngài, ta còn không biết nó còn phải chịu bao nhiêu đau khổ đâu.”

Mộ Thần đánh giá Mạc Vân rồi nói: “Tuy rằng độc trên người Mạc Vân thiếu gia đã được giải, nhưng nguyên khí trong thân thể vẫn chưa khôi phục lại, không bằng, ta sẽ luyện ra một bình Nguyên Khí Đan để lệnh công tử hồi phục.”

Mạc Phong sửng sốt, vẻ mặt vừa muốn có vừa không, “Điều này sao được.”

Hắn vốn còn muốn trả nhân tình cho Mộ Thần, nhưng Mộ Thần mà đưa đan dược này, ngược lại hắn lại chịu thêm nhân tình, Nguyên Khí Đan là đan dược ngũ cấp, tuy không có nghịch thiên như đan dược lục cấp, nhưng dù sao cũng là vật hiếm có! Mạc Phong rất muốn từ chối, nhưng khi nghĩ tới tác dụng của Nguyên Khí Đan thì lại không muốn buông tha.

Mộ Thần cười: “Không có gì, chỉ là một bình đan dược mà thôi, an nguy của Mộ Thần trong khoảng thời gian này liền nhờ cả vào đại sư.”

Mộ Thần rũ mắt, tuy hắn và Diệp Thạch liên thủ cũng có thể địch nổi võ hoàng, nhưng hiện giờ võ hoàng trong Lê thành rất đông, mượn sức được một vị võ hoàng là chuyện có ích vô hại.

…

Mộ Thần cư trú trong biệt viện khu đấu giá đến ngày hôm sau, luyện ra được viên đan dược lục cấp Linh Hoàng Đan thứ hai.

Có rất nhiều võ hoàng đã đến Lê thành, dị tượng Linh Hoàng Đan dẫn phát lần này hấp dẫn số lượng lớn người xem có thực lực, may là, tuy rằng người vây xem rất nhiều, nhưng không có ai ra tay đoạt.

https://thuviensach.vn

Khi khu đấu giá truyền danh sách bán đấu giá ra, mọi người đều ồ lên.

Trên danh sách có hai viên đan dược lục cấp, được ghi rõ, một viên Linh Hoàng Đan đổi lấy nguyên thạch, một viên Linh Hoàng Đan đổi lấy Hồn Thủy sông U Huyễn.

Và mấy chục viên đan dược ngũ cấp cũng được phân chia giá thành hai loại.

Tin tức vừa truyền ra, giá cả Hồn Thủy liền tăng lên mấy lần.

Những cửa hàng nguyên bản có cất giữ Hồn Thủy nhất thời vô cùng vui sướng.

“Sao lại có nhiều đan dược trân quý như thế? Quản sự đại nhân, đây là từ đâu có được?”

“Trừ Mộ Thần thiếu gia ra thì còn có thể từ đâu! Nghe nói mấy viên đan dược này đều là do Mộ thiếu luyện ra đó.”

“Một mình Mộ đan sư vậy mà lại luyện ra được nhiều đan dược như

vậy.”

“Ngươi không biết đâu, tốc độ luyện đan của Mộ thiếu nhanh hơn luyện dược sư lục cấp khác nhiều.”

“Mộ thiếu biết kiếm nguyên thạch ghê, không biết Diệp Thạch thiếu gia biết làm gì nhỉ?”

“Diệp Thạch sao? Tất nhiên là biết xài nguyên thạch rồi! Các ngươi chắc là không biết, quản sự đại nhân trả trước hai triệu nguyên thạch cho Diệp Thạch, Diệp Thạch lấy nguyên thạch cho một đám ong ăn, đám ong ăn nguyên thạch kia quả thực chính là động không đáy! Ta thấy, một thân https://thuviensach.vn

bản lĩnh kiếm nguyên thạch của Mộ Thần thiếu gia chính là do Diệp Thạch thiếu gia bức ra đấy.”

“Diệp thiếu tiêu phí tới cỡ đó sao? Cũng không biết Mộ Thần thiếu gia sao lại chịu được y nhỉ?”

“Làm sao Mộ Thần có thể chịu đựng sao? Tại Mộ Thần là một người sủng thê mà.” Mộ Thần vì sao lại luyện chế Băng Phách Giải Độc Đan? Đó không phải là do Diệp Thạch nhìn trúng Hỏa Tiên, hắn liền không chút do dự ra tay luyện chế đan dược lục cấp sao.

“…”

Diệp Thạch nghe mấy nha đầu khe khẽ nói nhỏ trong khu đấu giá, tâm tình không khỏi trầm xuống.

“Diệp thiếu, đám nha đầu này không hiểu chuyện, lời bọn họ nói, ngươi đừng để trong lòng.” Mạc Vân đi tới trước mặt Diệp Thạch, lòng cảm kích của Mạc Vân đối với Diệp Thạch cũng không kém Mộ Thần bao nhiêu, dù sao, nếu như Diệp Thạch không nhìn trúng Hỏa Tiên, Mộ Thần cũng sẽ không tâm huyết dâng trào luyện ra Băng Phách Giải Độc Đan, Diệp Thạch có thể xem như ân nhân gián tiếp cứu mạng hắn.

Diệp Thạch thở nhẹ, bất đắc dĩ nói: “Họ nói cũng không sai, ta chỉ biết tiêu xài.”

“Mộ thiếu kiếm tiền như vậy, có lẽ chính là vì muốn Diệp thiếu xài giùm hắn.” Mạc Vân trêu chọc.

Diệp Thạch nhún vai, có chút bất đắc dĩ: “Ta thường tiêu giúp hắn tới táng gia bại sản.”

“Mộ thiếu sẽ không để ý.” Mạc Vân nói.

https://thuviensach.vn

“À, Mạc thiếu, ngươi có biết hội đấu giá đã chuẩn bị thế nào rồi không?” Diệp Thạch hỏi.

Mạc Vân chần chờ nói, “Cái này…”

“Diệp thiếu yên tâm, hết thảy đã được chuẩn bị xong, vốn ta còn lo thời gian hơi vội, tin tức sẽ không truyền ra nổi, không nghĩ tới uy danh của Mộ thiếu hiển hách như vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủn mà đã có mấy võ hoàng tới đây.” Quản sự đi tới nói.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.”

“Đúng rồi, ta nghe nói, ở bên ngoài, giá cả Hồn Thủy đã tăng mấy lần rồi?” Diệp Thạch hỏi.

“Phải vậy.” Quản sự cười bất đắc dĩ, do Mộ Thần kiên trì dùng Hồn Thủy đổi một viên đan dược lục cấp, hiện tại giá cả Hồn Thủy bên ngoài liền nước lên thì thuyền lên, ngắn ngủn vài ngày đã tăng mạnh, nhưng phần lớn người có được Hồn Thủy cũng không nguyện ý bán ra.

Hiện tại dòng người chạy tới con sông U Huyễn như nước lũ vậy.

“Đúng rồi, có tin tức về Huyền Phong đế quốc không?” Diệp Thạch lo lắng hỏi.

Tính thử, họ đã rời khỏi Huyền Phong đế quốc nhiều năm, lúc ấy đắc tội nhiều người, chỉ có thể chạy trối chết, hiện giờ thực lực họ đã tăng lên rất nhiều, cho dù có gặp được những người đó, hẳn là vẫn có năng lực liều một phen.

Quản sự gật đầu đáp: “Có, Diệp thiếu tạm thời không cần lo lắng, hiện giờ ở Huyền Phong đế quốc vẫn chỉ bùng nổ thú triều quy mô nhỏ, tứ quốc hợp thành liên minh ngăn cản.”

https://thuviensach.vn

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Thạch âm thầm thở ra một hơi.

“Ta nghe được tin tức, hơn một tháng sau, bốn quốc gia Huyền Phong, Fred, Huyết Nguyệt, Thiên Không sẽ ở Thiên Không đế quốc dự họp hội nghị tứ quốc liên minh, bốn thủ đô sẽ phái võ hoàng tới tham gia, mà Huyền Phong đế quốc sẽ phái ra Hùng Uy.” Quản sự chậm rãi nói.

Diệp Thạch gật đầu, vừa lúc Thiên Không đế quốc cách họ gần nhất, chờ xong cái hội đấu giá này rồi họ sẽ đi qua, hẳn là có thể đuổi kịp hội nghị tứ quốc.

Quản sự cúi đầu, trên mặt hiện lên sự do dự.

“Quản sự đại nhân, có gì thì cứ việc nói thẳng đi.” Diệp Thạch nói.

“Trong bốn quốc gia, thực lực Huyền Phong đế quốc là yếu nhất, cho nên, trong hội nghị tứ quốc, lời nói của Huyền Phong đế quốc có hơi yếu.”

Quản sự nói.

Diệp Thạch sửng sốt, có đủ thực lực, mới có thể có đủ quyền nói chuyện, Hùng Uy trên thực tế lại rất nóng tính, xem ra Huyền Phong đế

quốc sẽ là bên chịu thiệt trong tứ quốc hội nghị, lấy tính tình của Hùng tiền bối, sợ là sẽ nổi trận lôi đình.

Diệp Thạch hít nhẹ một hơi, “Ủy khuất Hùng tiền bối rồi.”

“Có một vị võ hoàng tồn tại là có thể đề cao thực lực chỉnh thể của một đế quốc, tuy rằng ngài và Mộ Thần chỉ là võ vương, nhưng lại đều là trận pháp sư lục cấp, Mộ Thần lại đồng thời là luyện dược sư lục cấp, nếu hai vị tham dự chống lại thú triều, có thể sẽ phát huy ra được tác dụng không hề kém với võ hoàng, mà thế cục của Huyền Phong đế quốc cũng sẽ

được cải thiện.” Quản sự cười nói.

https://thuviensach.vn

Lời nói của quản sự là thật, nếu chỉ đơn thuần có một võ hoàng, vậy nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai con yêu thú lục cấp, nhưng nếu như

bố trí được trận pháp, như vậy có thể đề cao thực lực chỉnh thể của tu luyện giả, có thể phát huy sức lực lớn hơn.

Diệp Thạch hơi nheo mắt, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách*, bất kể thế nào, y đều phải chạy về kịp trước khi bùng nổ thú triều quy mô lớn.

*Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

197. Chương 197

“Diệp thiếu, đây là tặng ngài.” Quản sự lấy một chiếc nhẫn không gian ra giao cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn lướt qua nhẫn không gian, tràn đầy kinh ngạc: “Đây là Hồn Thủy?” Trong nhẫn không gian mà quản sự đưa, tất cả đều là Hồn Thủy đủ loại phẩm chất.

Quản sự gật đầu, nhợt nhạt cười, “Đúng thế.”

“Số Hồn Thủy này là tất cả hàng tồn của khu đấu giá, thấy Diệp thiếu ngài cần gấp, ta cố ý lấy ra đưa cho ngài.” Quản sự thản nhiên nói.

Số Hồn Thủy trong nhẫn không gian này không ít, khu đấu giá đều đã lấy hết Hồn Thủy áp đáy hòm ra, tuy rằng giá trị của số Hồn Thủy này rất xa xỉ, nhưng nếu như có thể giao hảo với một vị luyện dược sư lục cấp, chuyện này tuyệt đối không thiệt.

Diệp Thạch nghiêm túc nói cám ơn: “Đa tạ quản sự.”

Quản sự cười, hào phóng khoát tay áo: “Diệp thiếu đừng khách khí.”

“Phân lượng của số Hồn Thủy này, ngươi có thể khấu trừ từ số nguyên thạch bán đấu giá được.” Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói.

“Diệp thiếu đừng nói vậy, nếu Hồn Thủy đã đưa cho ngài, đó tự nhiên chính là thuộc về ngài, ta làm sao có thể thu nguyên thạch của Diệp thiếu https://thuviensach.vn

được!” Quản sự không cho là đúng.

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Sinh ý là sinh ý.” Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*.

*Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

“Diệp thiếu thật sự không cần phải khách khí, nếu như Diệp thiếu lại nói về nguyên thạch, đó chính là không cho ta mặt mũi.” Quản sự kiên trì nói.

“Đã như vậy, ta từ chối thì bất kính.” Diệp Thạch chắp tay nói.

“Diệp thiếu đừng khách khí, Hồn Thủy mà bên ngoài bán chia ra thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Diệp thiếu, khi vừa mới bắt đầu dùng thì nên sử dụng Hồn Thủy hạ phẩm, nếu trực tiếp sử dụng Hồn Thủy thượng phẩm thì khi sử dụng hạ phẩm sẽ không còn tác dụng nữa.” Quản sự nhắc nhở.

Diệp Thạch gật đầu, do dự một chút mới nói: “Làm phiền quản sự chỉ

điểm rồi. Ừm, gần đây có nhiều võ hoàng tới đây như vậy, khu đấu giá…”

Có thể duy trì sao?

Quản sự nói với Diệp Thạch: “Diệp thiếu yên tâm, nội tình của khu đấu giá cũng coi như dày.”

Tổng khu đấu giá vì để bảo đảm hội đấu giá tiến hành thuận lợi, đã đưa tới đây một vị võ hoàng, lại có thêm Mạc Phong tương trợ, hẳn là sẽ

không xảy ra vấn đề gì.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của quản sự, gật đầu: “Như

vậy thì ta an tâm.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch híp mắt nghĩ, Mộ Thần nói không sai, sau lưng khu đấu giá có võ hoàng tọa trấn, nếu không thì quản sự sẽ không trấn tĩnh như thế.

…

Diệp Thạch đi vào luyện đan thất, Mộ Thần vừa mới luyện ra balò đan dược ngũ cấp, đang ngồi điều tức.

“Mộ Thần, quản sự đưa Hồn Thủy tới đây.” Diệp Thạch ngồi xuống bên cạnh Mộ Thần, nói.

“Đưa cho ta đi.” Mộ Thần ngâm bàn tay vào trong một bồn đầy Hồn Thủy, Hồn Thủy liền bị hấp thu luyện hóa, linh hồn lực thiếu hụt do liên tục luyện đan lập tức tăng lên không ít, Mộ Thần rõ ràng cảm giác được linh hồn lực của mình đang tăng trưởng.

Mộ Thần luyện hóa sạch một bồn Hồn Thủy, mới thu hồi tay.

“Hồn Thủy này thật thần kỳ.” Mộ Thần vừa lòng mỉm cười.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Phải! Này chỉ là Hồn Thủy phẩm chất thấp nhất thôi, hiệu quả của Hồn Thủy thượng phẩm càng tốt hơn, nhưng mà vị

quản sự kia nói phải sử dụng theo tuần tự.”

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Hắn nói đúng.”

“Qua mấy ngày nữa chính là hội đấu giá, hội đấu giá vừa xong thì chúng ta lập tức đi sao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần: “Không sai, ngươi đi tìm quản sự đại nhân, mượn chút nguyên thạch, mua hết linh thảo có thể bổ sung nguyên lực và nguyên liệu vẽ phù ngũ cấp, lục cấp trong thành, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.”

Diệp Thạch sửng sốt hỏi lại: “Mua hết?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy. Nếu thật sự gặp phải thú triều, khẳng định tài nguyên trong tứ quốc đều sẽ phi thường hiếm, linh đan bổ sung nguyên lực sợ là cung không đủ cầu.”

“Ta biết rồi, ta lập tức đi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần: “Đi thôi.”

…

Thánh Tinh học viện.

“Sư bá, thú triều lần này tổng cộng bùng nổ tại 5 thành trì, 5 thành trì bảo vệ được 2, có 2 thành thất thủ, mặc dù có 2 thành trì thất thủ, nhưng thú triều đã tạm thời bị ngăn chặn.” Sắc mặt Tân Như Ca ngưng trọng nói.

Kinh Sí Diễm thở dài, một khi thành trì thất thủ, yêu thú lập tức sẽ tiến quân thần tốc, hẳn là không có bao nhiêu bình dân trong 2 thành trì kia may mắn thoát khỏi.

Tu luyện giả mơ ước máu, thịt, xương, yêu hạch của yêu thú, nhưng yêu thú sao lại không mơ ước thân thể tràn ngập nguyên khí của tu luyện giả đây?!

Mấy trăm năm qua, tu luyện giả bắt giết lượng lớn yêu thú, cuối cùng khiến cho yêu thú phản kích.

Tân Như Ca nhìn Kinh Sí Diễm hỏi: “Sư bá, làm sao đây?”

Kinh Sí Diễm lo lắng nói: “Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, theo ta suy đoán, thú triều lần này ngàn năm khó gặp, nếu làm không tốt thì có khả

năng Huyền Phong, Fred, Huyết Nguyệt, Thiên Không đế quốc đều sẽ trở

thành lịch sử.”

Tân Như Ca nhăn mày, cắn răng nói: “Không đến mức đó chứ?”

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm lắc lắc đầu thở dài, rồi sau đó nói: “May là, tuy rằng thực lực Huyền Phong đế quốc chúng ta là kém cỏi nhất, nhưng tình huống lại không tính là ác liệt nhất.”

Kinh Sí Diễm híp mắt, quốc nạn tới, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn cùng tồn vong với quốc gia.

Một vị võ hoàng có ảnh hưởng rất lớn đối với thế cờ, có rất nhiều võ hoàng của quốc gia khác vừa nghe được tin tức thú triều thì liền ly khai, có một ít người còn trực tiếp di chuyển cả gia tộc. Tuy rằng Huyền Phong đế

quốc bọn họ không có nhiều võ hoàng, nhưng lại không có người nào rời đi.

Khúc Khôn tiền bối vẫn luôn ở tuyến đầu đối mặt thú triều, phát huy ra tác dụng hết sức quan trọng.

“Sư bá, ngài có tin tức về hai vị sư đệ Mộ Thần và Diệp Thạch không?” Tân Như Ca nhịn không được mà hỏi.

Kinh Sí Diễm lắc đầu: “Vẫn chưa có.”

Mộ Thần và Diệp Thạch hiện tại đang ở Lạc Nguyệt đế quốc, cách Huyền Phong đế quốc rất xa, trọng tâm hiện tại của Huyền Phong đế quốc và 3 quốc gia còn lại đều đặt trên thú triều, nhất thời lại không có bao nhiêu người chú ý tới tung tích của Mộ Thần và Diệp Thạch.

“Hai vị sư đệ đều kinh thải tuyệt diễm, nếu bây giờ hai người họ có thể xuất hiện, thế cờ này khẳng định lật được.” Tân Như Ca lẩm bẩm.

Kinh Sí Diễm hít nhẹ một hơi, tâm tình không khỏi phức tạp, năm đó thật vất vả mới có được tin tức của Mộ Thần và Diệp Thạch, chỉ vội vàng gặp mặt một lần, Mộ Thần và Diệp Thạch lại phải tha hương…

https://thuviensach.vn

Theo thế cục hiện giờ của Huyền Phong đế quốc, nếu hai đứa nó trở

về, thực lực Mộ Thần và Diệp Thạch đều không tồi, lại đều tinh thông trận pháp, trong quá trình chống lại thú triều khẳng định có thể phát huy tác dụng hết sức quan trọng. Tuy hắn hy vọng hai đứa nó trở về, nhưng nếu tụi nó thật sự trở về, thế cục hiện giờ hiểm ác, không biết tụi nó có thể chịu nổi không, nếu…

Kinh Sí Diễm và Tân Như Ca ngồi nói chuyện, chợt thấy Mộ Viễn Phong đi từ ngoài cửa vào.

“Mộ đan sư, sao ngươi lại tới đây?”

Mộ Viễn Phong cười đáp: “Ta sắp đi tới Liễu thành, nên giờ cố ý tới đây cáo từ với Kinh đạo hữu.”

Mộ Viễn Phong là võ vương thứ ba trong học viện, tiến độ mấy năm nay của Mộ Viễn Phong không thể nói là không nhanh, theo thường lệ mà nói, Mộ Viễn Phong đã qua thời hoàng kim tu luyện tốt nhất, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ.

Hơn một năm trước, Mộ Thần thu được vô số thiên tài địa bảo từ trong bí cảnh, luyện ra một lượng lớn đan dược.

Sau khi Mộ Thần thoát khỏi bí cảnh, những thứ đoạt được trong bí cảnh, một phần để lại cho mình, còn có một phần rất lớn giao cho Hùng Uy và Khúc Khôn.

Mộ Viễn Phong là phụ thân của Mộ Thần, Mộ Thần tất nhiên sẽ không quên hắn, Khúc Khôn và Mộ Viễn Phong có quan hệ thông gia, cũng rất chiếu cố tới Mộ Viễn Phong, có lượng lớn bảo vật tương trợ, Mộ Viễn Phong cơ hồ lấy thế như chẻ tre trở thành võ vương.

“Liễu thành? Thế cục chỗ kia ác liệt, hiện tại đang rất nguy hiểm!”

Tân Như Ca nhíu mày nói.

https://thuviensach.vn

“Chính là bởi vì thế cục quá ác liệt, ta mới chịu đi đấy. Nếu như chỗ

kia thất thủ, thế cục sẽ càng ác liệt, ta đã là võ vương, tất nhiên là phải ra một phần lực.” Mộ Viễn Phong chậm rãi nói.

“Ngươi chỉ vừa mới trở thành võ vương, chỗ đó quá nguy hiểm, nếu như Mộ Thần trở về, chỉ sợ…” Kinh Sí Diễm cau mày, sắc mặt tối tăm.

Mộ Viễn Phong không đồng ý: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.Thần nhi sẽhiểu cho ta, hơn nữa, tađãlàvõ vương,đãcó chút năng lực tự bảo vệ mìnhkhỏinguy hiểm,dù sao cũngphải có người đilàmchuyện này.”

Kinh Sí Diễm thở dài bất đắc dĩ: “Vậy, ngươi bảo trọng.”

Mộ Viễn Phong cười: “Ta biết.”

…

Diệp Thạch ngâm bàn tay vào trong bồn ngọc, hấp thu sạch sẽ tinh hoa của Hồn Thủy trong đó, hiệu quả của Hồn Thủy rất mạnh, chỉ vài ngày ngắn ngủn, linh hồn lực của Diệp Thạch liền tăng lên một phần năm, nhưng, theo việc luyện hóa Hồn Thủy hạ phẩm càng nhiều, hiệu quả của Hồn Thủy hạ phẩm cũng càng ngày càng kém.

Nghe tiếng gõ cửa, Diệp Thạch đi ra mở, quản sự lập tức đưa qua hai cái thùng, “Diệp thiếu, nghe nóiMộ thiếu đang thu thập mộtvàilinh thảovà nguyên liệu vẽphù, không biếtnhiêu đây cóđủ dungkhông.”

Diệp Thạch gật đầu: “Làm phiền quản sự đại nhânrồi, tuy rằngchỗ

nguyên liệunày rất nhiều, nhưngcũngvẫnchưađủ dùng, làm phiền quản sự

đại nhân hỗ trợ thu thập tiếp,cònnguyên thạchthì cứkhấu trừ từnguyên thạch thu được tronghội đấu giá, nếu như còn chưa đủthìMộ Thần sẽ lấy đan dượcđổi.”

Quản sự xấu hổ cười: “Điều này saođược?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tươi cười: “Quản sự đại nhânđừngkhách khí,đâyvốn làvậy mà,nguyênliệumàMộ Thầncần cógiá trịrấtxa xỉ,cũngkhôngcó đạo lýđể

choquản sự đại nhân tự dưngxuất huyếtchứ, quản sự đại nhân chỉ

cầnchoDiệp Thạch giá cảtiện nghi làDiệp Thạchđãvô cùng cảm kíchrồi.”

Quản sự cúi đầu, “Nhưng…”

Hắn đúng là rất muốn tặng không cho Mộ Thần, chỉ là thứ mà Mộ

Thần muốn đều rất khủng bố, linh thảo, phù chú, vũ khí toàn bộ đều là tứ

cấp, ngũ cấp, hơn nữa, số lượng lại không ít.

“Quản sự, ngươicứkhấutrừđi, nói không chừng Mộ Thần sẽcòn cần thêmcàng nhiềuthứ nữa.” Diệp Thạch khuyên.

Hiện giờ Huyền Phong đế quốc đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, đồ vật trong các cửa hàng lớn đều chỉ có vào mà không có ra.

“Được rồi.” Quản sự nói.

Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng quản sự rời đi, thở nhẹ một hơi, không biết tình hình ở Huyền Phong đế quốc thế nào rồi, xem tin tức nhận được gần đây thì tình hình có vẻ không tốt lắm, y phải nhanh chóng đề cao thực lực mới được! Nếu không, cho dù có về tới Huyền Phong đế quốc thì cũng không thể giúp được cái gì.

Diệp Thạch nhìn tay mình, hiệu quả của việc gần đây hấp thu Hồn Thủy cũng không tồi, qua vài ngày nữa, yhẳn sẽcó thể trở thành võ vương bát tinh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

198. Chương 198

“Đưa đồ qua rồi?” Vị võ hoàng Bách Dư được tổng khu đấu giá phái tới hỏi.

Quản sự lập tức gật đầu, kinh sợ nói: “Vâng, Diệp thiếu nói, giá cả

những thứ này có thể khấu trừ từ tiền bán đấu giá được.”

Bách Dư hít nhẹ một hơi, cười bất đắc dĩ: “Nếu không phải do thứ Mộ

Thần yêu cầu quá nhiều quá trân quý, chúng ta đưa cho hắn có ngại chi.”

“Phải.” Quản sự gật đầu phụ họa.

Những thứ mà Mộ Thần muốn đều là kỳ trân, cũng phải bằng lượng thu vào trong vài chục năm của khu đấu giá.

“Tất cả đồ vật đều lấy giá cả thấp nhất có thể để tính cho hắn.” Bách Dư dặn dò.

Quản sự gật đầu: “Vâng.”

“Xem bộ dáng này của Mộ Thần, chắc là đã kiên trì quay về Huyền Phong đế quốc.” Bách Dư híp mắt nói.

“Hẳn là vậy.” Quản sự gật đầu, hắn cũng nhìn ra, Mộ Thần gần đây rất sốt ruột, hết thảy những gì Mộ Thần làm hiện tại đều là chuẩn bị để về

Huyền Phong đế quốc.

https://thuviensach.vn

Bách Dư thở dài, “Đúng là một người có tình có nghĩa, chỉ là…”

Cho dù Mộ Thần có tài hoa cao tới đâu thì tuổi cũng vẫn rất nhỏ, thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao thì vẫn chưa đạt tới võ hoàng, nếu lúc này trở

lại Huyền Phong đế quốc, có thể sống sót hay không thì thật khó nói, nếu như chết đi thì thật sự rất đáng tiếc.

“Tâm ý Mộ Thần đã quyết.” Quản sự nói.

Bách Dư cười, đầy cảm thán nói ra: “Có tài hoa, lại là người sống có tình nghĩa, đúng là quá ít.” Đáng tiếc, người tốt trên đời này sống không lâu được!

Quản sự nhăn mày nói: “Tiền bối, có chuyện này, ta cảm thấy rất kỳ

quái.”

Bách Dư hứng thú hỏi: “Chuyện gì?”

“Mộ Thần muốn rất nhiều nguyên liệu cho phù chú lục cấp, nhưng mà Huyền Phong đế quốc lại không có phù chú sư lục cấp!” Quản sự nhíu mày nói.

Bách Dư mở to mắt, “Theo ý ngươi, Mộ Thần có thể đã là…” Phù sư

lục cấp!

Quản sự gật đầu, “Cũng có khả năng này, năm đó Thánh Tinh học viện và Minh Nguyệt học viện tỷ thí với nhau, Mộ Thần đại biểu cho Thánh Tinh, tham dự thi đấu đan thuật, phù thuật, trận pháp và minh văn cho Thánh Tinh học viện, năm đó đan thuật, phù thuật và trận pháp của hắn đã đồng thời đạt tới tứ cấp, hiện tại cũng có khả năng…”

Thực lực võ vương, ba môn học thuật đồng thời đạt tới lục cấp, mặc dù có hơi khó tưởng tượng, nhưng nếu như là Mộ Thần mà nói, hẳn là vẫn có khả năng.

https://thuviensach.vn

Bách Dư thở dài nói: “Nhân tài như vậy, ta thật sự luyến tiếc buông tay.”

Quản sự ngẩng đầu nhìn Bách Dư, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc,

“Tiền bối, không phải là ngài muốn…”

“Tùy tiện nói mà thôi.” Bách Dư cười nói.

Mộ Thần chính là luyện dược sư lục cấp đấy! Đã từng có một thế lực muốn xuống tay với một vị luyện dược sư lục cấp, kết quả liền bị những vị

luyện dược sư khác liên hợp phát xuống lệnh truy nã, trong một đêm, cái thế lực kia đã bị treo cổ sạch.

Luyện dược sư được tôn sùng, vả lại năng lực luyện đan hay bị người nhớ thương tới, cho nên, các luyện dược sư không thể không liên hợp lại, một khi có ai động thủ với luyện dược sư lục cấp, lập tức sẽ khiến cho một đám luyện dược sư lục cấp nổi giận.

…

Hội đấu giá triển khai với khí thế hừng hực, có tới mười vị võ hoàng đến tham dự hội đấu giá này.

Viên Linh Hoàng Đan thứ nhất dưới sự cạnh tranh điên cuồng của một đám võ hoàng, bán ra với giá 25 triệu.

Mạc Phong và Diệp Thạch ngồi trong một cái ghế lô nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, cười nói: “Luyện đan đúng là dễ kiếm!”

Tuy lợi nhuận khi luyện khí cũng không ít, nhưng so với luyện đan thuật một vốn bốn lời thì vẫn kém không ít.

Đương nhiên, trình độ của luyện dược sư cũng rất trọng yếu, vị luyện dược sư lục cấp trước kia được mời để luyện hóa đan dược cho Mạc Vân, https://thuviensach.vn

đại khái không có bản lĩnh như Mộ Thần.

Vị luyện dược sư lúc trước phá hủy nguyên liệu dược thảo lục cấp, lúc trước Mạc Phong không nói gì, nhưng trong lòng cũng vẫn có chút khúc mắc.

Diệp Thạch vẻ mặt đau khổ, ủ rũ mà nói: “Tuy là Mộ Thần kiếm được nhiều, nhưng vẫn không đủ sử dụng đây!”

Phải cho Thôn Thiên Phong ăn cơm, phải chuẩn bị phù chú để ứng phó thú triều, phải chuẩn bị các loại đan dược để ứng phó với các loại tình huống đột phát, còn phải mua đại lượng binh khí, đề cao chiến lực của mọi người, dân Huyền Phong đế quốc tương đối nghèo, có rất nhiều tu luyện giả ngay cả binh khí tiện tay cũng không có.

Mạc Phong cười bất đắc dĩ, Mộ Thần đích thật rất biết tiêu xài.

Mạc Vân hứng thú liếc mắt nhìn Diệp Thạch đang đau lòng.

Diệp Thạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi Mạc Phong:

“Đúng rồi, Mạc tiền bối, về chuyện binh khí…”

Mạc Phong vuốt râu mép, cười nói: “Yên tâm đi, ta đã nói với luyện khí sư công hội rồi, binh khí mà Diệp thiếu muốn, hẳn là ngày mai sẽ được đưa tới đây.”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Vậy cảm ơn Mạc tiền bối, ngài nhớ nói với bọn họ là cho giá thấp nhất nha!”

“Yên tâm đi, nhất định là giá thấp nhất.” Mạc Phong nói.

“Như vậy thì ta an tâm, cảm ơn Mạc tiền bối.” Diệp Thạch thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

Mạc Phong khoát tay áo nói: “Ta thiếu đại ân của Mộ thiếu, chút việc nhỏ đó không cần nói cảm ơn.”

Mạc Vân nhìn Diệp Thạch, nhẫn nhẫn, cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Hội đấu giá chấm dứt thì Diệp thiếu sẽ trở về

Huyền Phong đế quốc sao?”

Diệp Thạch gật đầu: “Phải!”

Mạc Vân cười khổ, nói: “Trong tứ quốc hiện tại có rất nhiều người đang muốn chạy ra ngoài, thế mà Diệp thiếu và Mộ thiếu lại vội vội vàng vàng chạy vào.”

Diệp Thạch hơi đổi sắc mặt, vô luận như thế nào, y đều phải quay về

ra một phần lực.

“Lựa chọn của người khác không liên quan với ta và Mộ Thần, bọn ta nhất định phải về.” Diệp Thạch nghiêm túc nói.

Mạc Vân cười nói: “Tâm tính của Mộ thiếu và Diệp thiếu thật đúng là để cho người ta bội phục.”

Diệp Thạch nhún vai không để bụng: “Không có gì.”

Viên Linh Hoàng Đan lục cấp thứ nhất lấy 25 triệu thành giao xong, tuy rằng đan dược ngũ cấp không thể so với đan dược lục cấp được tranh đoạt đầu rơi máu chảy, nhưng mọi người cũng vẫn hừng hực khí thế cạnh tranh.

Mạc Vân nhìn Diệp Thạch, đôi mắt hơi nheo lại.

Viên Linh Hoàng Đan thứ hai đổi lấy 1000kg Hồn Thủy thượng phẩm.

“Lần này cửa hàng Mạt Lâm chiếm tiện nghi lớn rồi, phải biết là bình thường, 1000kg Hồn Thủy thượng phẩm căn bản mua không được Linh https://thuviensach.vn

Hoàng Đan.” Mạc Phong cười.

Cửa hàng Mạt Lâm vẫn luôn làm sinh ý về Hồn Thủy, số Hồn Thủy còn tồn trong kho là nhiều nhất trong tất cả các thế lực, quản sự của cửa hàng bọn họ lại nổi danh có tâm nhãn, biết trước Mộ Thần cần Hồn Thủy nên đã sớm thu mua một đám.

Diệp Thạch nhún vai, hít nhẹ một hơi rồi nói: “Đó cũng là do không còn cách nào, Mộ Thần cần gấp, lại muốn nhiều, nên giờ chỉ có thể làm vậy.”

“Kỳ thật thì cũng không thiệt thòi, Hồn Thủy thượng phẩm ấy, dù ngươi có lấy nguyên thạch đi mua thì cửa hàng Mạt Lâm cũng sẽ không muốn bán đâu.” Mạc Phong cười nói.

Diệp Thạch gật đầu.

Sau khi viên Linh Hoàng Đan thứ hai được bán xong, nhà đấu giá cũng không có tuyên bố tan cuộc.

“Kế tiếp, thứ được bán đấu giá chính là Viêm Hỏa Phù lục cấp, loại Viêm Hỏa Phù này tương đối đặc biệt, trong nó ẩn chứa phong phú Thái Dương Tinh Hỏa, các vị có thể luyện hóa Thái Dương Tinh Hỏa cho chính mình.”

Mạc Phong mở to mắt không dám tin: “Linh Hoàng Đan không phải là vật bán đấu giá cuối cùng sao? Sao lại… sao lại thêm một thứ?”

Diệp Thạch bĩu môi không nói gì, có rất nhiều đồ vật cần mua, Mộ

Thần lo nguyên thạch không đủ, bởi vậy…

Mạc Phong nhìn Diệp Thạch, nuốt nước miếng hỏi: “Diệp thiếu, phù chú này không phải là…”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhún vai, không nói gì.

Mạc Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thạch: “Diệp thiếu và Mộ

thiếu không nên quay về Huyền Phong đế quốc.” Thiên tài như vậy, nếu chết trong thú triều, đúng là…

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Nhất định phải về!”

Mạc Phong và Diệp Thạch nói chuyện, bên ngoài lại bắt đầu cạnh tranh, một đám võ hoàng lần thứ hai tranh nhau đỏ mặt tía tai.

Mạc Phong cũng có chút động tâm, nếu như có thể luyện hóa Thái Dương Tinh Hỏa, vậy sẽ có lợi rất lớn đối với luyện khí sư như hắn, chỉ tiếc là hắn… nghèo quá.

…

Huyền Phong đế quốc, ở tiền tuyến.

“Mộ tiền bối.” Nữ tu giả phụ trách thu thập tin tức – Phùng Diệp vui vẻ tìm Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong có địa vị rất cao trong Liễu thành, bởi vì hắn là luyện dược sư, hoàn toàn có thể núp ở đằng sau, nhưng hắn lại làm gương cho binh sĩ, xông vào tiền tuyến.

Mộ Viễn Phong thấy Phùng Diệp đang vui vẻ thì hỏi: “Sao vậy? Sao lại vui vẻ thế?”

“Thu được tin tức của Mộ Thần và Diệp Thạch.” Phùng Diệp vui vẻ

nói.

Sắc mặt Mộ Viễn Phong lập tức thay đổi, từ sau hơn một năm trước Mộ Thần và Diệp Thạch rời khỏi bí cảnh thì vẫn luôn bị người đuổi giết, tin tức của hai người khi có khi không, tuy rằng hắn biết năng lực của hai đứa https://thuviensach.vn

nó phi thường tốt, nhưng Mộ Viễn Phong vẫn thường xuyên lo lắng đêm không ngủ được, tình cảnh hiện giờ của bọn họ, Mộ Viễn Phong cũng không rõ.

“Tụi nó thế nào?” Mộ Viễn Phong kích động hỏi.

“Hiện tại hai người họ đang ở Lạc Nguyệt đế quốc, vừa mới khai triển một hồi đấu giá long trọng ở Lạc Nguyệt đế quốc, con của ngài, Mộ Thần Mộ thiếu, đã là luyện dược sư lục cấp.” Phùng Diệp trả lời.

Mộ Viễn Phong sửng sốt hỏi lại: “Ngươi vừa nói, Thần nhi đã là luyện dược sư lục cấp? Lời này là thật?”

“Đúng vậy! Thiên chân vạn xác, Mộ thiếu ở Lạc Nguyệt đế quốc liên tiếp luyện ra hai viên đan dược lục cấp, rất nổi bật.” Phùng Diệp hưng phấn nói.

Mộ Viễn Phong thở ra một hơi, nói: “Nếu Thần nhi đã là luyện dược sư lục cấp, hẳn là đám võ hoàng lúc trước đuổi giết Thần nhi đã thu tay lại rồi.”

“Mộ tiền bối, võ hoàng chết trên tay Mộ thiếu và Diệp thiếu có mấy người, Mộ thiếu và Diệp thiếu giết võ hoàng đơn giản như thái rau, những người đuổi giết Mộ thiếu Diệp thiếu căn bản không đáng để lo.” Phùng Diệp cười nói.

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ liếc mắt trừng Phùng Diệp, giận dữ nói:

“Ngươi nói bậy bạ gì vậy, hai đứa nó trước đó có thể giết chết mấy tên võ hoàng kia là do nhờ có trận pháp cộng với vận khí, chứ hai tụi nó mới chỉ là võ vương, thực lực chân chính sao có thể so với võ hoàng được!”

Tuy rằng Mộ Viễn Phong ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo không ngừng được.

https://thuviensach.vn

Phùng Diệp không cho là đúng, cười nói: “Chuyện đó thì không nhất định. Mà Mộ tiền bối này, đến tột cùng thì ngài dạy nhi tử như thế nào vậy?

Không ngờ lại có thể dạy ra một nhi tử như Mộ Thần, ngài đúng là quá thần kỳ.”

Mộ Viễn Phong cười cười bất đắc dĩ, “Thần nhi có thể như ngày hôm nay, đó tất cả đều là tạo hóa của bản thân nó, ta cũng không dám kể công.”

Ai có thể nghĩ đến! Sáu năm trước Mộ Thần chỉ là một tên ăn chơi trác táng ở Mặc Thành. Lúc ấy Mộ Viễn Phong cảm thấy chỉ cần Mộ Thần có thể tăng tới võ sư thì có thể đốt nhang thơm tạ ơn tổ tiên rồi, ai mà nghĩ

được Mộ Thần sẽ lãng tử hồi đầu, thời gian chỉ qua vài năm ngắn ngủn mà đã trở thành nhân vật phong vân của Huyền Phong đế quốc.

Hồi tưởng lại ngày trước, quả thực tựa như một cơn ảo mộng.

“Tin tức truyền lại nói, Mộ Thần và Diệp Thạch đã khởi hành ly khai Lạc Nguyệt đế quốc, theo lộ tuyến của họ thì chắc là sẽ đi tới Thiên Không đế quốc.”

Mộ Viễn Phong nhăn mày hỏi: “Bọn họ sẽ về Huyền Phong đế quốc?”

“Ta nghĩ vậy, nghe nói Mộ Thần đã mua rất nhiều binh khí tam cấp, tứ

cấp, ngũ cấp, còn thu mua số lượng lớn linh thảo luyện chế đan dược ở Lạc Nguyệt, hẳn là đang làm chuẩn bị để trở về.” Phùng Diệp nói.

Mộ Viễn Phong trầm mặc một hồi, nói: “Thần nhi cuối cùng vẫn muốn quay về.”

Các loại cảm xúc vui sướng, lo lắng, tưởng niệm, bàng hoàng nảy lên trong lòng, Mộ Viễn Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật dài.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

199. Chương 199

Một chiếc phi thuyền tạo hình đơn giản bay trên bầu trời, tuy rằng phi thuyền này thoạt nhìn xấu xí, nhưng đó lại là một chiếc phi thuyền lục cấp hàng thật giá thật.

Phi thuyền này vốn là của Mạc Phong, bởi vì biết Mộ Thần và Diệp Thạch muốn vội vã chạy về Huyền Phong đế quốc, Mạc Phong nhịn đau bỏ

thứ yêu thích, tặng phi thuyền cho hai người.

Để hồi báo, Mộ Thần tặng lại cho Mạc Phong một tờ Viêm Hỏa Phù lục cấp.

Chiếc phi thuyền này không cần người khống chế, chỉ cần đặt ra mục đích là có thể tự động phi hành tới địa điểm đó, trên chiếc phi thuyền này còn có rất nhiều pháp trận cảm ứng, một khi cảm giác được khí tức của những yêu thú khó giải quyết, nó còn có thể tự động điều chỉnh đường bay.

Phi thuyền này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, trên thực tế thì lực phòng ngự lại thập phần mạnh mẽ, trên phi thuyền còn có mười hai cây pháo nguyên thạch được ẩn dấu.

Diệp Thạch ngâm mình bên trong thùng gỗ chứa đầy Hồn Thủy, thích ý hấp thu tinh hoa trong Hồn Thủy, lúc trước Diệp Thạch có nói nếu Hồn Thủy quá nhiều dùng không hết thì có thể dùng nó tắm rửa, nhưng đó chỉ là một lời nói đùa, thế nhưng sau khi Diệp Thạch phát hiện rằng ngâm Hồn Thủy thật sự rất có hiệu quả, liền thật sự lấy Hồn Thủy ngâm tắm.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thì lại đang không ngừng luyện hóa Hồn Thủy trong khoang thuyền.

Mộ Thần mở mắt ra, linh hồn trong phút chốc tán ra ngoài, trong vòng mấy vạn dặm chung quanh cũng bị Mộ Thần thu hết vào đáy mắt.

Mộ Thần hơi nheo mắt lại, trong thời gian hơn hai mươi ngày này, hắn vẫn đều ngồi luyện hóa Hồn Thủy, ước chừng linh hồn lực đã tăng trưởng hơn ba lần, Mộ Thần cảm thấy linh hồn lực hiện giờ của mình cho dù so với võ hoàng phổ thông thì cũng không yếu hơn bao nhiêu.

“Ngươi tỉnhrồi?” Giọng nói của Diệp Thạch vang lên bên tai Mộ

Thần.

Mộ Thần mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Thạch, gật đầu: “Đã tỉnh.”

Hơn nửa tháng trước, Diệp Thạch đã thăng cấp lên võ vương bát tinh, còn hắn cũng thăng cấp vào ba ngày trước.

Tư chất của Diệp Thạch không chỉ tốt hơn hắn một bậc, nếu như hắn không có đủ cơ duyên thì sẽ lập tức bị Diệp Thạch vượt qua rất xa.

Mộ Thần híp mắt, dựa theo trên sách ghi lại, tuy rằng ở Huyền Phong đế quốc và các đế quốc xung quanh giám định ra được tư chất tốt nhất là tư

chất bát cấp, nhưng kỳ thật sau khi đi tới Trung Châu thì sẽ biết, trên tư

chất bát cấp, còn có tư chất khác càng tốt hơn.

Đương nhiên, đó cũng không phải có ý nói là tư chất các tu luyện giả

ở những đế quốc này nhiều nhất chỉ có bát cấp, chỉ có thể nói, ở nơi đây, tư

chất cao nhất có thể kiểm tra ra là tư chất bát cấp.

Mộ Thần cơ hồ khẳng định, tư chất của Diệp Thạch, không chỉ là bát cấp.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi cảm thấy thế nào?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Mộ Thần cười trả lời: “Ta cảm thấyrấttốt, linh hồn lực tăng trưởng rất nhiều,nhưng mà, Hồn Thủy trung phẩm cũng bắt đầu khôngcòntốtnữa rồi.”

“Khôngsao cả, còn có Hồn Thủy thượng phẩmmà.” Diệp Thạch an ủi.

Mộ Thần mỉm cười gật đầu.

“Dựa theo đường bay hiện giờ, chắc không qua bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể tới Thiên Không đế quốc.” Diệp Thạch có hơi kích động nói.

Mộ Thần xuyên thấu qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng sắp tới rồi sao?”

“Mộ Thần, hình như gần đây ngươi rất liều mạng tu luyện.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy. Bây giờ liều mạng còn hơn là để tương lai không còn mạng! Hơn nữa, ta không muốn cách ngươi quá xa.”

Diệp Thạch nhún vai, không để bụng mà nói: “Ta chỉ là có tốc độ tu luyện nhanh một tí, lại không có bản lĩnh khác.”

Mộ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Chỉ cần chút bản lĩnh này thì đã thắng hàng vạn hàng nghìn người khác rồi.”

Diệp Thạch gãi đầu: “Có lẽ đi, kỳ thật ta cũng không hiểu, vì sao ta lại tu luyện được nhanh như vậy, kỳ thật ta chỉ từng bước từng bước tu luyện mà thôi.”

Mộ Thần lắc đầu nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Không hiểu thì thôi, không cần cố gắng hiểu.”

… …

https://thuviensach.vn

Thiên Không đế quốc, vùng ngoại ô.

Một con yêu xà lục cấp lười biếng đuổi theo ba tên võ vương.

“Bây giờmớichỉ bắtđầu thú triều, sao lại có yêu xà lục cấp xuất hiện?”

Cách mấy trăm năm thú triều sẽ bùng nổ một lần, quy mô mỗi lần bùng nổ

vô cùng giống nhau, trong lịch sử, trong vòng ba tháng đầu khi thú triều bùng nổ chưa từng có yêu thú lục cấp xuất hiện.

“Giờtruy cứuviệcyêu xà xuất hiệnthế nàođã không còný nghĩa, chạy thoát thân mới là quan trọng.”

“Hiện giờmàđã xuất hiện yêu thú lục cấp, sau này…” Lần quy mô thú triều này hẳn là sẽ lớn hơn những lần trong lịch sử rất nhiều.

“Đừngluivề sau, trướctiêngiải quyếttêntrước mắtnày đã.”

Khí tức yêu xà thập phần cường đại, nó dù bận vẫn ung dung dùng quang mang quan sát.

Yêu xà đã hưởng thụ đủ nỗi sợ hãi của con mồi, không nhanh không chậm đuổi theo ba người.

Uy áp nồng đậm bao phủ trên đầu ba người, khiến ba người hết hồn.

“Căn bản làconyêu thúnàyđang đùa giỡn chúng ta!Khôngthì,chúng ta liều mạngvới nó đi!”

“Yến đạo hữu, ngươiđừngxúc động!”

“Có haivõvươngđanghướngquabên này.”

“Nếu là võvươngphổ thôngtớiđâythìsợlà sẽkhông có tác dụng gì.”

… …

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đứng trên mép thuyền, thu hết tình hình bên dưới vào mắt.

“Mộ Thần, dướikiacó một conyêu thú lục cấpđangđuổi theoba người, tamuốnđi giết conyêu thúkia.” Diệp Thạch nói, y đang rất nóng lòng muốn thử xem thực lực hiện giờ của y đã tới đâu rồi.

“Lục cấp?Nhìnđượcmấy tinhkhông?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch cau mày nói: “Có nhìnđược,nóyếuhơn một chútsovới cái con màchúng ta gặp đượcởdã ngoạilúc trước, phỏng chừnglàchỉ mớitiến vào lục cấp mà thôi.”

“Như vậyà? Vậy thìngươi đi đi, cẩn thận một chút.” Mộ Thần dặn dò.

Nếu quyết định đi về Huyền Phong đế quốc, hẳn là chuyện chính diện giao phong với yêu thú lục cấp sau này sẽ tới nhiều, trốn không thoát.

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Ta biết.” Đôi cánh nguyên khí sau lưng Diệp Thạch rung lên, thân mình lăng không bay xuống.

Yêu xà cảm ứng được khí tức của Diệp Thạch, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy Diệp Thạch chỉ là ngũ cấp nên cũng không có để ý nhiều.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng lên ánh sáng xanh, yêu xà ở trong mắt Diệp Thạch biến thành một mảnh màu đỏ, trên bụng yêu xà đỏ như máu có một điểm màu xanh cực lớn, Diệp Thạch biết nơi đó chính là chỗ trí mạng của yêu xà.

Diệp Thạch giơ phù chú lên, ném tới thân thể yêu xà.

Yêu xà nhìn thấy Diệp Thạch ném phù chú tới, tựa hồ nhận ra cái gì, đôi mắt lập tức hiện lên mấy phần cảnh giới, thân hình nhanh chóng chuyển động.

https://thuviensach.vn

Tất cả lộ tuyến mà yêu xà sẽ tiến lên đều trong tính toán của Diệp Thạch, Bạo Viêm Phù lục cấp liền đánh trúng khoang bụng yêu xà.

Trong khoảnh khắc, bụng yêu xà bị nổ tung ra một lỗ máu.

Ba võ vương bị yêu xà truy kích lúc trước thấy thế, thần sắc lập tức phấn chấn lên.

Yêu xà tràn đầy phẫn nộ gào thét một tiếng về phía Diệp Thạch rồi vọt thẳng tới đó.

Diệp Thạch bay nhanh về phía trước, vung tay lên, trên trăm con Thôn Thiên Phong phần phật hướng tới yêu xà, mấy con Thôn Thiên Phong vương cấp lung tung gặm nuốt ngay miệng vết thương của yêu xà.

Miệng vết thương trên bụng yêu xà lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà mở rộng, yêu xà không ngừng quay cuồng thân mình và vung đuôi, muốn đập chết Thôn Thiên Phong trên người, nhưng có con Thôn Thiên Phong đã chui được vào huyết nhục yêu xà.

Cũng không lâu lắm, con yêu xà lục cấp khổng lồ đã bị gặm sạch chỉ

còn lại một bộ khung xương.

Ba võ vương vốn khi thấy Diệp Thạch xuất hiện còn đang chuẩn bị kề

vai chiến đấu với y, trong nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cuộc chiến này vậy mà trong nháy mắt đã kết thúc, người ra tay thật sự là một võ vương sao?

Diệp Thạch nhìn con yêu xà đã bị gặm sạch, hơi hơi nheo mắt lại, trong hơn một trăm con Thôn Thiên Phong trên tay y, đã có gần hai mươi con tới vương cấp, thực lực tăng không ít.

https://thuviensach.vn

Vung tay lên, Thôn Thiên Phong phần phật bay vào trong túi linh thú của Diệp Thạch.

Diệp Thạch vỗ vỗ túi linh thú trên người, Thôn Thiên Phong trừ

nguyên thạch thì cũng cảm thấy rất hứng thú đối với máu thịt yêu thú, như

thế cũng không cần lo lắng sẽ tiêu hao nhiều nguyên thạch cho đám Thôn Thiên Phong này trong thú triều.

“Bịch.” Một con Thôn Thiên Phong cõng một viên yêu hạch to hơn thân mình nó mấy lần vào trong tay Diệp Thạch, xong rồi nó mới chui vào túi linh thú.

Diệp Thạch vuốt ve thú hạch trên tay, vui sướng nghĩ: Rất tốt, rất tốt!

Đám ong kia thế mà lại biết nuôi gia đình, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

“Đa tạ đạo hữu tương trợ!” Ba tên võ vương sôi nổi tiến tới nói.

“Chỉ là nhấc tay mà thôi, không cần khách khí.” Diệp Thạch chắp tay sau lưng, ra vẻ hào phóng mà khoát tay áo nói.

“Đạo hữu, phù chú ngươi ném ra thật lợi hại!” Cô nương duy nhất trong ba võ vương – Yến Khuynh Thành nói.

“Đó làphù chúlục cấp, tấtnhiên là lợi hạirồi.” Diệp Thạch đắc ý nói, phù chú là do Mộ Thần luyện chế, làm sao có thể không lợi hại được.

“Thì ralà phù chú lục cấp? Đạo hữu thật lợi hại,ngay cảphù chú lục cấpcũng có.” Nàng đã nói con yêu thú lục cấp này sao lại chết đơn giản như

vậy mà, thì ra là do phù chú lục cấp.

“Tiểu hữu tuổi trẻnhư thếvậy màlạicó tu vicao như vậy,thật khiến chongườikhácbội phục! Nhìn thấy tiểu hữu, tabỗngphát hiện quả thực tađãsống uổng phí trăm nămnay.” Lưu Kính cười khổ nói.

https://thuviensach.vn

“Tachỉ là cóvận khí tốtmột chút thôi.” Diệp Thạch nói.

“Tiểu hữu muốn đi đâu?Haylà chúng ta kết bạn đồng hànhđi.” Yến Khuynh Thành đề nghị.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Ta còn có việc.”

Yến Khuynh Thành nghe thấy câu trả lời của Diệp Thạch thì trong lòng nhất thời thất vọng.

… …

“Giải quyếtxong chưa?Nhanhđithôi.”

Diệp Thạch và ba người đang nói chuyện, chợt có một thanh âm thản nhiên truyền tới.

Nghe thấy có âm thanh, sắc mặt Yến Khuynh Thành lập tức âm trầm.

Nghe được lời Mộ Thần nói, Diệp Thạch lập tức chắp tay với ba người, nói: “Bavị, ta còn có việc,tađi trước.”

Diệp Thạch mở ra đôi cánh nguyên khí, bay lên trên phi thuyền.

Diệp Thạch đáp xuống phi thuyền, phi thuyền liền rời đi.

Nhìn thấy Diệp Thạch đã rời đi, Yến Khuynh Thành nhăn mày lại, bất mãn nói: “Người trên phi thuyềnbịgìvậy! Trướclúcyêu thúchết lạikhông lộ

diện,làmrùa đen rút đầu,bây giờđãgiải quyếtxonglạivội vãgọingười đi, người trênphithuyền hơn phân nửalà một tênsợ chết,vừa rồivội vãgọingười vềchắc chắn làđể bảo hộ hắn!”

Tên đó đúng là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả bước ra chào hỏi cũng không có, tên đó là có ý gì!

https://thuviensach.vn

“Yến đạo hữu, ngươi không nên nói bậy, người trênphithuyềnvừa rồikhông ra tay, đó làdohắn cảm thấy khôngcần phảira tay,ngườiđókhôngphảilà ngườimà ngươicó thể tùy tiện nói lung tungđâu.”

Lưu Kính bất đắc dĩ nói.

Yến Khuynh Thành không dám tin nhìn Lưu Kính, trừng lớn mắt nói:

“Lưu đạo hữu, ngươi có biết ngươi đang nói gìkhông vậy??”

Lưu Kính nhìn Yến Khuynh Thành, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khổ.

“Yến đạo hữu,Lưu đạo hữu không có nóisai,lờihắn nói là sự thật.” Phí Trọng bỗng nói.

Yến Khuynh Thành không hiểu: “Phí huynh, ngươi đang nói gìvậy?”

Phí Trọng cười khổ, “Thiếu niênvừa rồi tuổi trẻ như vậymàđã có tu vivõ vươngbát tinh, có thể sử dụng Thôn Thiên Phong, còn mangtheoloại chí bảo phù chú lục cấp nàybên người,ylà ai, chẳng lẽ ngươi còn khôngnghĩ

rasao?”

Yến Khuynh Thành ngây ra một lúc, một hồi lâu mới kịp phản ứng nói: “Theo lời ngươinói,đó chính làDiệp Thạchmànăm đó bị võhoàng đuổi giết?!!”

“Tấtnhiên.Diệp

ThạchvàMộ

Thần

luôn

luôn

như

hìnhvớibóng,yởchỗnày,vậy người ở trênphi thuyềnvừarồihẳn là Mộ

Thầnrồi.”

Lưu Kính nhìn phi thuyền đã bay xa, trong mắt tràn đầy kiêng kị, nghe nói Mộ Thần đều đã là luyện dược sư, phù sư và trận pháp sư lục cấp, giá trị của người này cao hơn võ hoàng nhiều.

https://thuviensach.vn

“Ai cũng biết Mộ Thần coi trọng an nguycủaDiệp Thạchnhất, hắn vừarồikhông lộ diện, không có khả năng làdosợ chết, mà làdohắn cảm thấy, Diệp Thạch có thể xử lýchuyện này.” Phí Trọng cũng nhìn về hướng phi thuyền.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

200. Chương 200

Yến Khuynh Thành cắn môi, đượchai người phân tích cho như vậy, cỗ

tức giận trong lòng Yến Khuynh Thành nhất thời tan thành mây khói, sau khi cơn tức tiêu tán, một nỗi sợ hãi lập tức dâng lên.

Năm đó Mộ Thần và Diệp Thạch cùng nhau giết chết mấy vị võ hoàng, những thế lực đối địch liền tả hai người như mãnh thú, rất nhiều người không biết nội tình đều nghĩ hai người là dạng người hung dữ độc ác, Yến Khuynh Thành cũng nghĩ như thế.

Đôi mắt Yến Khuynh Thành lộ ra mấy tia cổ quái, “Sao Mộ Thần với Diệp Thạch lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?”

“Sắp tới sẽ cử hành hội nghị giữa các quốc gia, Mộ Thần và Diệp Thạch xuất hiện ở đây cũng không kỳ lạ.” Phí Trọng nói.

Lưu Kính cười khổ: “Không kỳ lạ sao? Nghe nói Mộ Thần đã là luyện dược sư lục cấp, còn có thể là lục cấp phù chú sư. Càng là thiên tài thì càng tiếc mệnh, càng sợ mình bị chết uổng, nhưng mà Mộ Thần thế mà lại ngay vào lúc này đi tới Thiên Không đế quốc.”

Vị cao nhân ở linh tháp kia suy tính được, lần thú triều này sẽ có quy mô rất lớn, sau khi thú triều biến mất, chỉ sợ mười tu luyện giả cũng không còn lại một.

https://thuviensach.vn

Trong khoảng thời gian này có không ít cao thủ trong Thiên Không đế

quốc chạy trốn mất tăm hơi, Mộ Thần và Diệp Thạch trốn chết bên ngoài đã lâu, cho dù có ở lại bên ngoài thì cũng không có gì đáng trách, thế

nhưng, hai người kia lại quay về, hai người này thật sự không phải là loại người sợ chết.

“Vừa rồi Diệp Thạch đúng là ra tay nhanh như chớp!” Lưu Kính nói.

“Đúng thế, thật là đáng sợ, chỉ sợ cho dù là võ hoàng gặp được con yêu thú kia, thì cũng sẽ không thể giải quyết lưu loát giống như Diệp Thạch đâu.” Phí Trọng nói.

Mộ Thần và Diệp Thạch đều là trận pháp sư lục cấp, mà chiến lực của hai người cũng đều có thể qua võ hoàng, lúc này hai bọn họ trở về, Huyền Phong đế quốc sẽ có thêm hai võ vương thực lực tương đương võ hoàng, sợ

là thực lực các quốc gia sẽ lại phân chia một lần nữa.

“Vừa rồi Diệp Thạch dễ dàng dùng một tờ phù chú lục cấp mà không đau lòng chút nào, xem ra chuyện Mộ Thần là phù sư lục cấp hơn phân nửa là thật.” Lưu Kính suy tư nói.

Yến Khuynh Thành nhíu mày nói: “Tên Mộ Thần này quả thật đúng là một quái thai!”

Lưu Kính gật đầu: “Chính xác.”

“Hình như đàn ong trước đó Diệp Thạch lấy ra là Thôn Thiên Phong.

Đã sớm nghe đồn là thứ này rất lợi hại, lại không nghĩ tới nó lợi hại đến mức này.” Yến Khuynh Thành cảm thán.

Lưu Kính gật đầu, cũng cảm thán.

Trong đám Thôn Thiên Phong vừa rồi, hình như có hơn hai mươi con là ngũ cấp.

https://thuviensach.vn

Để sử dụng nhiều yêu trùng ngũ cấp như vậy thì phải hao tổn rất nhiều linh hồn lực, linh hồn lực của Diệp Thạch hẳn cao hơn võ vương phổ thông rất nhiều.

“Được rồi, chúng ta nhanh đi về thôi, Lôi Hồng tiền bối vẫn còn đang chờ chúng ta trở về phục mệnh đấy.” Phí Trọng nói.

Lưu Kính và Yến Khuynh Thành phối hợp gật đầu.

“Cảm giác thế nào?” Mộ Thần khoanh tay, thản nhiên hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch hướng về chiếc giường trên phi thuyền nằm xuống, mở

tay chân ra, hữu khí vô lực nói: “Mệt chết người.”

Đầu tiên là phát động một tờ phù chú lục cấp, tiếp đó lại liên tục điều khiển trên trăm con Thôn Thiên Phong đối địch, tuy rằng nhìn thì thấy y dễ

dàng đã giết chết con yêu thú lục cấp kia, trên thực tế thì linh hồn lực của y đã sắp khô kiệt. Diệp Thạch cắn chặt răng, mặc dù Hồn Thủy làm cho linh hồn lực của y hùng hậu hơn trước kia, nhưng mà linh hồn lực vẫn không đủ

dùng!

“Nếu đã mệt vậy rồi thì ngươi còn lãng phí thời gian, phản ứng với mấy tên tu luyện giả kia làm gì?” Mộ Thần lạnh lùng nói.

Diệp Thạch xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói: “Là người đều phải có chút mặt mũi, không thể để cho những người đó nhìn ra kỳ thật ta là nỏ

mạnh hết đà, phải cho người ta cảm thấy ta là cao nhân chứ!”

“Ngươi đó! Để mấy tên võ vương nghĩ ngươi là cao nhân thì có ích lợi gì…” Mộ Thần bất đắc dĩ lắc đầu.

Diệp Thạch ôm đầu, kêu lên hai tiếng ai ui, “Mộ Thần, ta đau đầu.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến lên cho Diệp Thạch ăn một viên đan dược, “Có tốt hơn chút nào không?”

Diệp Thạch tựa vào người Mộ Thần, sắc mặt dịu đi vài phần, nói: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Ai bảo ngươi thể hiện.” Mộ Thần vươn tay bế Diệp Thạch lên.

Diệp Thạch bỗng dưng bị Mộ Thần ôm, nhất thời có chút quẫn bách.

“Thạch Đầu trưởng thành rồi.” Mộ Thần cười híp mắt nói.

Diệp Thạch bĩu môi, rầu rĩ nói thầm: “Ta đã sớm trưởng thành…”

Diệp Thạch dừng một chút, lại nói: “Đã rất lớn rồi.” Diệp Thạch cắn môi, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, ánh mắt hơi tối lại, “Nếu thế, vậy…”

Mộ Thần cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi Diệp Thạch, khí tức xâm lược mãnh liệt bùng lên.

Diệp Thạch sắc bén cảm nhận được hơi thở Mộ Thần đang trở nên ồ ồ, cũng cảm nhận được khí thế trên người Mộ Thần.

Tâm Diệp Thạch bắt đầu khẩn trương, thân thể lại nhịn không được mà mềm nhũn ra.

Nhìn khuôn mặt Diệp Thạch đỏ rực, tuy rằng khẩn trương, lại mạnh mẽ thả lỏng cơ thể, ánh mắt Mộ Thần một mảnh đỏ rực, vốn hắn còn có thể

miễn cưỡng áp xuống dục vọng, hiện giờ đã áp không nổi.

Thật ra Mộ Thần còn tính chờ thêm mấy tháng, chờ đến khi Diệp Thạch đủ mười tám tuổi, nhưng mà hiện giờ, thú triều tùy thời có khả năng bùng nổ với quy mô lớn, hắn cũng không biết được, hắn và Diệp Thạch có https://thuviensach.vn

thể toàn thân trở ra từ trong thú triều hay không, nếu xảy ra chuyện, đây chẳng phải là…

Diệp Thạch chớp chớp mắt, trong lòng có một loại cảm giác vừa khẩn trương, vừa hưng phấn, còn ẩn ẩn có một loại trần ai lạc định.

Mấy năm trước Trang Du đã làm với Lam Nhược Phong, sau khi Lam Nhược Phong chết, tên đó lại nhảy qua Lục Nghiêu, tuy rằng Diệp Thạch biết, Mộ Thần không làm mình là bởi vì mình “còn nhỏ”, nhưng Diệp Thạch đôi khi cũng sẽ miên man suy nghĩ, lo lắng Mộ Thần không hứng thú với mình, cho nên mới không có làm.

Mộ Thần gắt gao ôm lấy thân thể Diệp Thạch, một cỗ nguyên khí tuần hoàn chạy trong cơ thể hai người, linh hồn lực của hai người cũng giao hòa với nhau.

Trong nháy mắt khi hai người hợp lại thành một, Mộ Thần cảm giác được, không ngờ thực lực vẫn luôn trì trệ không tiến lại nhanh chóng tăng lên một mảng lớn, ẩn ẩn có xu thế tiến vào võ vương cửu tinh.

Diệp Thạch cũng có cảm giác đồng dạng, Diệp Thạch thầm nghĩ, khó trách Trang Du lại thích song tu, thì ra song tu lợi hại như vậy, chẳng những thoải mái, còn có thể tăng lên thực lực.

Linh hồn lực của hai người giao hòa lẫn nhau, không ngờ cũng mạnh mẽ tăng trưởng lên theo.

Diệp Thạch vươn tay ôm Mộ Thần, Mộ Thần hung hăng hôn Diệp Thạch, trong lòng có một cỗ hưng phấn khó nói thành lời, người này, rốt cục cũng là của hắn.

Phi thuyền chậm rãi bay về phía trước, trốn vào trong tầng mây cao cao, mà trong khoang thuyền thì lại là một mảnh xuân triều.( Hết H =))) https://thuviensach.vn

… …

“Hùng tiền bối, Hùng tiền bối!” Lâm Nam vội vã vọt vào phòng Hùng Uy.

Hùng Uy ngẩng đầu thản nhiên nhìn Lâm Nam, hỏi: “Xảy ra chuyện gì hay sao mà lại vội vã như vậy?”

“Tiền bối, có tin tức của hai vị sư đệ Mộ Thần và Diệp Thạch.” Lâm Nam kích động nói.

Hùng Uy mở to mắt: “Thật sao? Có tin tức?”

Lâm Nam gật đầu đáp: “Thật ạ, hai vị sư đệ đã từng hiện thân ở Thiên Không đế quốc, một mình tiểu sư đệ Diệp Thạch ở đó không cần tốn nhiều sức đã làm thịt một con yêu thú lục cấp …”

“Từ từ đã… Ngươi nói là yêu thú lục cấp? Một mình Diệp Thạch?

Ngươi có phải đã lầm không? Không phải là yêu thú ngũ cấp mà là yêu thú lục cấp?!” Hùng Uy cắn răng nói.

Lâm Nam nói: “Tiền bối, đúng thật là yêu thú lục cấp, nghe nói, lúc đó ba vị võ vương do Lôi Hồng tiền bối sắp xếp là: Yến Khuynh Thành, Phí Trọng và Lưu Kính, họ đều bị yêu thú rượt đuổi trên trời không đường dưới đất không cửa, kết quả, tiểu sư đệ Diệp Thạch chỉ ra mấy chiêu liền giải quyết được con yêu thú đó.”

Tình hình lúc đó vừa vặn bị một khối ảnh thạch ghi lại, hình ảnh Diệp Thạch ra tay đã truyền sắp điên rồi.

Hùng Uy há to miệng: “Lợi hại như vậy??!”

Lâm Nam gật mạnh đầu: “Đúng vậy ạ!”

https://thuviensach.vn

“Hai tên nhóc này đi ra ngoài hơn một năm, lại ăn thương dược.”

Hùng Uy lẩm bẩm.

“Kỳ thật, hai vị sư đệ hiện thânở Thiên Không đế quốc, theo lý mà nói, Mộ ThầnvàDiệp Thạch hẳnlà đã phảisớm đếnchứ,nhưngkhông biết vìsao màđến bây giờvẫncònchưaxuất hiện.” Lâm Nam có chút quái dị nói.

Hùng Uy nhíu mày nói: “Chuyện này cũngkhông có gìlạ, có khả

nănglàbọn họ lạc đường, ngươikhôngbiếtchứ,thằng nhócDiệp Thạch này làtên mù đường, có khả năng là haitên nhóc kiahiện tạiđangnúp ở chỗ

nàođólêu lổng.”

“Tiền bối, ba vịLôiHồng,MiêuThanhvà VõBình tiền bối đến.”

Hùng Uy sửng sốt, lần hội nghị tứ quốc này, trừ Huyền Phong đế quốc chỉ có mình võ hoàng là hắn tới tham gia, những quốc gia khác ít nhất đều có hai người, Hùng Uy cũng không được xem là mạnh trong các võ hoàng, thực lực Huyền Phong đế quốc lại yếu, những tên võ hoàng khác đều rất ít phản ứng với hắn, Hùng Uy cũng lười phản ứng với người khác.

“Là khách ít đếnsao.” Sắc mặt Hùng Uy cổ quái, ba tên võ hoàng dắt tay nhau mà đến, hẳn không phải là nhìn vào thể diện của Hùng Uy hắn, mà là do Mộ Thần và Diệp Thạch.

… …

Diệp Thạch mở mắt ra, thấy Mộ Thần đang nằm kế bên người, dùng tay đẩy nhẹ Mộ Thần.

Mộ Thần mở mắt nhìn Diệp Thạch, lười biếng hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Thạch đỏ mặt nói: “Chúng ta nhanh vào thành đi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói: “Không vội, qua ba ngàynữamớicử hànhhội nghị, thú triều đã tạm thời bị khống chế, chỉ cần chúng ta trong vòngbangày đuổi tớiđólàđược.”

Diệp Thạch xoa xoa tay nói: “Nhưng mà, Hùng tiền bốichắc làđã thu được tin tức của chúng tarồi, nếu như chúng ta chậm chạp không đến, Hùng tiền bối sẽ lo lắng.” Nếu như Hùng tiền bối hỏi họ mấy ngày nay làm gì, thì y phải làm thế nào đây?

Mộ Thần nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thạch đỏ rực, trêu ghẹo:

“Nghĩgìvậy? Mặtsắpcháyrồi kìa.”

“Không có gìkhông có gì.Hình như thực lực tatănglên.” Diệp Thạch dời qua đề tài khác nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Không sai, ta cũng như thế,chắc là ta sẽ

sớmđột phálênvõ vương cửu tinh.”

Diệp Thạch nghiêng đầu nói: “Thì rachỗ tốtcủa việcsong tu lớn như

vậy, khó trách Trang Dulạithích song tu.”

Mộ Thần cười tà: “Phải.”

… …

Diệp Thạch đậu phi thuyền xuống.

“Là ai?Trong Hoàng thành không cho phép phi thuyềnbay,xin mời xuốngphi thuyền.” Ba tên võ linh từ trong thành đi ra lạnh lùng nói.

Diệp Thạch quay đầu nhìn qua Mộ Thần.

“Mộ Thần, có ngườikêuchúng ta rờiphithuyền.” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

Tuy quy củ là quy củ, nhưng thứ quy củ này với những người khác nhau thì sẽ có quy củ khác nhau.

Mộ Thần từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn qua người phía dưới.

Ba tên võ linh phía dưới vừa nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch hiện thân thì nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Không nghĩ tới là hai vị Mộ Thần, Diệp Thạch đại sư giá lâm, thất kính, thất kính, nếunhưhai vị đại sư cóchuyện, chúng tasẽkhôngđểhai vịbịchậm trễ.” Tên võ linh cầm đầu lập tức kinh sợ nói.

Mộ Thần và Diệp Thạch năm đó giết mấy vị võ hoàng, lưu lại hung danh bên ngoài, mà sau khi ba người Yến Khuynh Thành, Phí Trọng và Lưu Kính trở về thành, việc Diệp Thạch đơn thương độc mã giết một con yêu thú lục cấp liền nhanh chóng lan truyền, nếu sớm biết đây là phi thuyền của Mộ Thần và Diệp Thạch, bọn họ sẽ không bao giờ ra tay ngăn lại.

Phi thuyền của Mộ Thần thật sự rất mộc mạc, người không quen nhìn hàng có thể sẽ coi nó thành phi thuyền tam cấp.

Diệp Thạch nhìn qua Mộ Thần hỏi: “Mộ Thần, bây giờ chúng ta làm sao?”

“Đi xuống đi, phi thuyềntrongthành cũng không tiện, đi tìm chỗ ởcủa sư phụ đã.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được.Ta đã lâurồi chưagặpHùng tiền bối, không biết Hùng tiền bối có lại béolên không.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

201. Chương 201

Mộ Thần thu hồi phi thuyền, cùng Diệp Thạch đi xuống.

Những võ linh đang bảo hộ Hoàng thành thấy hai người đi xuống, sắc mặt không khỏi buộc chặt lại.

Có không ít tu luyện giả chung quanh nghe được tên của Mộ Thần và Diệp Thạch thì ngừng lại, dừng chân quan sát.

“Nhìn ngươi rất khẩn trương nhỉ? Mặt Mộ Thần nhìn rất đáng sợ à?”

Diệp Thạch khoanh tay hỏi, đầy hưng trí đánh giá thị vệ trưởng.

Thị vệ trưởng cười xấu hổ, “Đương nhiên là không phải, sao Mộ đại sư lại đáng sợ chứ?”

“Vậy là do ta rất đáng sợ sao?” Diệp Thạch nhướng mày hỏi.

“Sao lại vậy chứ? Diệp đại sư ngài thân thiện vậy mà.”Thị vệ trưởng cười khan trả lời.

Diệp Thạch đánh giá thị vệ trưởng, thầm nghĩ nếu Mộ Thần và ta đều không đáng sợ, vậy chân của ngươi sao lại không ngừng run rẩy thế kia?

“Chỗ này chính là Hoàng đô của Thiên Không đế quốc sao?” Diệp Thạch hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi.

“Đúng vậy ạ.” Thị vệ trưởng lập tức đáp.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ Hùng Uy của ta đang ở Hoàng đô à?” Mộ Thần chen vào hỏi.

“Hùng Uy tiền bối hiện đang ở cư xá cho khách trong Hoàng đô ạ.”

Thủ vệ cung kính nói.

“Đa tạ.” Mộ Thần cười cười với bọn họ, tiếp đó lôi kéo Diệp Thạch rời đi.

Hai người vừa đi, đám tu luyện giả chung quanh lập tức chụm lại khe khẽ nói nhỏ.

“Đó chính là Mộ Thần với Diệp Thạch à? Ta còn tưởng là hai người có ba đầu sáu tay chứ, nhìn rất bình thường mà!”

“Tuy rằng bình thường, nhưng mà rất có khí chất! Chứ có khuôn mặt đẹp mà thực lực không mạnh thì ích lợi gì?”

“Không phải hai người đó được đồn là có tính tình rất nóng nảy sao?

Thoạt nhìn cũng rất tốt mà nhỉ?”

… …

Cư xá cho khách.

Hùng Uy trưng ra khuôn mặt tươi cười, cùng mười mấy võ hoàng trước mặt lá mặt lá trái.

Hùng Uy không nhịn được trợn trắng mắt ở trong lòng, hắn tới Hoàng đô đã lâu, cửa nhà lại vắng vẻ, kết quả khi tin tức Mộ Thần và Diệp Thạch muốn tới đây được truyền tới, võ hoàng tới cửa một tên lại một tên, mặt mũi của hắn so với Mộ Thần và Diệp Thạch, tựa hồ kém rất xa!

“Hùng huynh, huynh thật đúng là biết cách dạy đồ đệ! Thế mà lại dạy dỗ ra một thiên tài đồ đệ như Mộ Thần.”

https://thuviensach.vn

“Thiên tài thì không hiếm, nhưng khó có nhất chính là có tình có nghĩa.”

“Chính xác chính xác, ngay cái lúc sống chết trước mắt, Mộ Thần vậy mà lại trở về, thật sự khiến ta khâm phục!”

“Nghe nói Mộ thiếu đã là trận pháp, phù sư, và luyện dược sư lục cấp, tài hoa như vậy trước đây chưa từng có ai, sau này cũng sẽ không có.”

“…”

Hùng Uy trưng vẻ mặt tươi cười, Mộ Thần rất tốt, phẩm tính tốt, biết luyện đan, biết chế phù, biết trận pháp, chỉ là tên nhóc kia lại không đủ tôn sư trọng đạo!!

“Hùng huynh, huynh biết hiện tại Mộ Thần và Diệp Thạch đang ở đâu không?”

“Theo lý mà nói thì Mộ Thần với Diệp Thạch hẳn là đã đến đây rồi, Hùng huynh, huynh có biết khi nào họ tới không?”

Hùng Uy liếc mắt xem thường, hắn làm sao biết được? Hai tên nhóc kia đến vô ảnh, đi vô tung, nguồn tin tức của hắn cũng không linh thông lắm.

“Có lẽ là do trên đường bị chuyện gì làm chậm trễ, nếu tụi nó trở lại thì sẽ xuất hiện thôi.” Hùng Uy cười trả lời.

“Hùng tiền bối, Mộ Thần và Diệp Thạch đến.” Lâm Nam vội vàng chạy vào, tiến đến trước mặt Hùng Uy nói.

Hùng Uy sửng sốt hỏi: “Đến rồi?”

Lâm Nam gật gật đầu: “Vâng ạ!”

https://thuviensach.vn

Hùng Uy thở ra một hơi: “Vậy là tốt rồi.” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!

Theo lý thì Mộ Thần với Diệp Thạch nên tới đây vào hai ngày trước rồi mới đúng, không biết tại sao lại kéo dài tới bây giờ, Hoàng đô hiện giờ

long xà hỗn tạp, trước kia Mộ Thần và Diệp Thạch lại đắc tội với không ít người, Hùng Uy thật sự có chút lo lắng cho hai người.

Mộ Thần và Diệp Thạch lững thững đi đến, trước khi Mộ Thần tiến vào thì đã nghe Lâm Nam nói có rất nhiều khách tới cửa, nhưng tới khi vào cửa thì cũng vẫn bị một đám “khách” này làm cho hoảng sợ.

Hùng Uy vậy mà lại tiếp đãi tới mười mấy võ hoàng.

Mộ Thần Diệp Thạch vừa vào cửa, mười mấy tên võ hoàng đồng thời đứng lên, hướng về Mộ Thần với Diệp Thạch chắp tay chào hỏi.

Đối mặt với mười mấy tên võ hoàng, Mộ Thần Diệp Thạch cũng không dám lớn lối, cung kính chắp tay lại chào bọn họ.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi tới ngồi xuống kế bên Hùng Uy.

Hùng Uy thuận miệng hỏi Diệp Thạch: “Không phải là hai đứa rời đi trước đám người Yến Khuynh Thành sao? Sao mà bây giờ mới tới đây?”

Vừa nghe được lời Hùng Uy hỏi, khuôn mặt Diệp Thạch lập tức nóng lên.

Hùng Uy nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Hùng Uy phát hiện, hắn vừa hỏi xong, mặt Diệp Thạch liền đỏ rực, tâm tư liền chuyển mấy vòng.

Hùng Uy đánh giá Diệp Thạch, bỗng phát hiện thấy tựa hồ Diệp Thạch trở nên mềm mại hơn, vả lại mặt mày còn hồng hào, nhất thời âm https://thuviensach.vn

thầm chậc lưỡi.

Trước đó hắn chỉ thuận miệng nói là hai đứa này lêu lổng bên ngoài, bây giờ quan sát, hai tên nhóc này tám chín phần mười thật sự là đi lêu lổng.

Theo bộ dáng Diệp Thạch thì đã phá nguyên âm, cái tên Mộ Thần mặt người dạ thú này rốt cục cũng vẫn xuống tay với Diệp Thạch!

Mệt hắn còn cho rằng tên đồ đệ này của mình thật là chính nhân quân tử, nhưng mà cũng không kém lắm, nếu như Mộ Thần lại vẫn không xuống tay với Diệp Thạch, hắn thật sự sẽ hoài nghi rằng tên đồ đệ này của hắn có phải là không cứng được hay không.

“Vừa lúc muốn đột phá nên tới chậm hai ngày.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Hùng Uy nhất thời sửng sốt, kinh ngạc phát hiện Mộ Thần thế mà đã là võ vương cửu tinh, chỉ kém một bước là có thể trở thành võ hoàng rồi.

“Hai đứa đã là võ vương cửu tinh?” Hùng Uy lăng lăng hỏi, rõ ràng khoảng hai tháng trước, hắn nhận được tin tức nói Mộ Thần Diệp Thạch đều là võ vương thất tinh.

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Vâng.”

Hùng Uy âm thầm cắn răng, hai tên nhóc này tu luyện như thế nào vậy? Có cắn thuốc cũng không nhanh được như vậy đâu!

Cả đám võ hoàng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch tràn ngập kinh ngạc.

Võ vương cửu tinh mười bảy tuổi! Thiên tài các quốc gia đã bị hai người này bỏ xa không chỉ một đường đâu.

https://thuviensach.vn

… …

Mộ Thần ngồi đó thản nhiên quét mắt quan sát mười mấy vị võ hoàng trước mặt, khi nhìn thấy một người trong đó, đôi mắt Mộ Thần không khỏi nheo lại.

Mộ Thần híp mắt, khóe miệng xẹt qua một tia tươi cười đầy hứng thú, trong một đám võ hoàng trước mắt, hắn vậy mà phát hiện ra thân ảnh của Cố Diệu Ngọc.

Cảm nhận được tầm mắt của Mộ Thần, Cố Diệu Ngọc cố gắng đứng lên hành lễ với Mộ Thần, “Mộ thiếu, chuyện năm đó là một hồi hiểu lầm, mong Mộ thiếu bao dung.”

“Cố tiền bối nói quá lời, chuyện năm đó Mộ Thần cũng có sai, hiện giờ có trận thú triều trước mặt, mong rằng Cố tiền bối không lấy làm phiền lòng về chuyện cũ.” Mộ Thần cười trả lời.

Cố Diệu Ngọc thở ra một hơi, vội vàng nói: “Không dám, không dám.”

“Mộ đan sư, thập phần cảm tạ ngài đã cứu mạng ba người thủ hạ của ta là Yến Khuynh Thành, Phí Trọng và Lưu Kính.” Lôi Hồng chắp tay nói.

“Chỉ là nhấc tay mà thôi.” Khóe miệng Mộ Thần câu lên, ba người kia là do Diệp Thạch cứu, còn hắn ngay cả đầu cũng không lộ, thế nhưng nếu Lôi Hồng ghi tạc việc này trên đầu hắn thì hắn cũng không cần phải chối, dù sao với quan hệ của hắn với Diệp Thạch thì cũng không cần phân chia lẫn nhau, huống hồ, hơn phân nửa là Lôi Hồng còn có lời tiếp theo.

“Nghe nói ngài có thể luyện chế Linh Hoàng Đan?” Lôi Hồng nhẫn một hồi liền mở miệng hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng thế.”

https://thuviensach.vn

Ánh mắt Lôi Hồng tha thiết nhìn Mộ Thần, “Mộ đan sư, hẳn là ngài cũng biết, trong trận thú triều này, Linh Hoàng Đan có tác dụng rất lớn đối với các võ hoàng, hy vọng Mộ đan sư…”

Mộ Thần gật đầu nói: “Ta hiểu, hiện giờ đang có thú triều, việc luyện chế một ít Linh Hoàng Đan trợ giúp các vị tiền bối tăng lên thực lực cũng là việc thuộc bổn phận của Mộ Thần, chỉ là, chắc tiền bối cũng không để

cho ta làm không công chứ?”

Lôi Hồng lấy lại bình tĩnh, hỏi Mộ Thần: “Vậy Mộ đan sư muốn thứ

gì?”

Mộ Thần điểm nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ngẩng đầu nói: “Bây giờ mọi người đã trên cùng một thuyền, ta cũng không muốn gì nhiều, bất luận là vị

võ hoàng nào tham dự đối phó thú triều, chỉ cần vị ấy chuẩn bị ba phần nguyện liệu linh thảo lục cấp và hai triệu nguyên thạch, là có thể đổi lấy Linh Hoàng Đan, về ba phần nguyên liệu linh thảo lục cấp, một phần phải là linh thảo để luyện chế Linh Hoàng Đan, hai phần còn lại thì có thể tùy ý…”

Lôi Hồng sửng sốt, ba phần linh thảo lục cấp mà chỉ cần một phần để

luyện chế Linh Hoàng Đan, với khẩu khí này thì có thể thấy xác xuất luyện chế đan dược thành công của Mộ Thần không thấp.

Mộ Thần ra giá cũng không tính là cao, nếu như ở thời kì bình an thì sẽ không có chuyện tốt như vậy.

“Như vậy, ta đại diện tất cả võ hoàng cảm tạ Mộ đan sư.” Lôi Hồng chắp tay, nghiêm trang cảm ơn.

Mộ Thần đứng lên nói: “Không cần khách khí, thú triều sắp diễn ra, mọi người cũng đã nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.”

https://thuviensach.vn

Cố Diệu Ngọc đánh giá Mộ Thần, Mộ Thần nói ra lời này, hiện giờ cả

đám võ hoàng đều sẽ nâng hắn lên, mà những người trước đó từng kết quá với Mộ Thần, chỉ sợ sẽ không chiếm được chỗ gì tốt, cũng may những người ở đây không có miệt mài theo đuổi chuyện năm đó.

Mọi người ngồi với nhau hàn huyên một phen, vài tên võ hoàng để lại hộp gấm có chứa linh thảo lục cấp và nguyên thạch xong liền vội vàng ly khai.

… …

Mộ Thần cũng không ngờ được là hắn lại có thể nhanh chóng thu được mấy phần nguyên liệu luyện chế Linh Hoàng Đan như vậy.

Diệp Thạch cúi đầu, hưng trí bừng bừng kiểm tra mấy hộp gấm.

“Không ngờ lại có nhiều người có sẵn linh thảo luyện chế Linh Hoàng Đan đến thế.” Diệp Thạch cảm thán.

Hùng Uy nhún vai nói: “Những tên đó đều là võ hoàng, họ có thể

không có được Linh Hoàng Đan, nhưng tìm một phần linh thảo luyện chế

Linh Hoàng Đan thì vẫn có thể.”

“Cả đám cáo già này đều là một đám tai thính mắt tinh, những chuyện hai đứa làm ở Lạc Nguyệt đế quốc đều được truyền lại, có rất nhiều người biết con có thể luyện chế Linh Hoàng Đan, cũng biết hai đứa sẽ trở về, bởi vậy đã sớm chuẩn bị sẵn chờ hai đứa. Chuyện này phải vất vả con rồi.”

Mộ Thần cười cười không để bụng, nói: “Kỳ thật thì con cũng không vất vả lắm, đúng lúc cần một chút linh thảo luyện tập.” Linh thảo lục cấp cũng không phải là vật tầm thường dễ kiếm.

“Con không mệt là được.” Hùng Uy cười nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần lấy ra một bình đan dược giao cho Hùng Uy, nói: “Sư phụ, cái này cho ngài.”

Hùng Uy nhìn thứ trong bình đan dược, nhất thời ngây ngẩn cả người,

“Làm sao con còn có??”

Mộ Thần không chút để ý nói: “Một phần linh thảo có thể luyện ra được từ một đến ba viên thành đan, trước đó có một lần con tương đối may mắn, một lò có thể luyện ra ba viên đan dược.” Nhưng người ngoài đều cho rằng hắn chỉ luyện ra được một viên.

Hùng Uy sửng sốt, thì thào nói thầm: “Thuật luyện đan của con thật không tồi!” Một lò ra được ba viên đan dược, đây tuyệt đối được gọi là sản xuất cao.

Mộ Thần cười nói: “Coi như là thông qua.”

Diệp Thạch nâng cằm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thạch Đầu, làm sao vậy?”

“Không có gì, ta chỉ nghĩ, vào hai năm trước, chúng ta còn đang liều mạng đấu với Cố Diệu Ngọc, hiện giờ lại phải kề vai chiến đấu.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Hùng Uy cười nói: “Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, việc này rất bình thường, con còn trẻ, về sau con sẽ

chậm rãi hiểu.”

Diệp Thạch nhún vai nói: “Có lẽ vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

202. Chương 202

“Sư phụ, con nghe nói thú triều lần này sẽ có quy mô rất lớn?” Sắc mặt Mộ Thần nghiêm túc hỏi Hùng Uy.

Hùng Uy gật đầu khẽ thở dài: “Phải. Ta nghe nói rằng, quy mô thú triều lần này lớn chưa từng có, lúc này hai đứa trở về đây cũng không biết là đúng hay là sai.”

Nếu như biết tứ quốc đã định trước sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kỳ thật, trốn một người cũng là một, con kiến còn ham sống, huống chi là người.

“Vậy tình trạng bây giờ ở Huyền Phong đế quốc thế nào?” Diệp Thạch mím môi, bất an hỏi.

“Huyền Phong đế quốc đất nhỏ, bởi vì nhỏ, cho nên ít nhân khẩu, cao thủ cũng ít, nhưng cũng bởi vì nhỏ, cho nên địa phương chúng ta phải bảo hộ cũng tương đối nhỏ, bây giờ vẫn còn tốt, hiện nay mới chỉ bắt đầu thú triều, cục diện còn có thể khống chế, nhưng…” Hùng Uy dừng lại.

“Nhưng sao ạ?” Mộ Thần hỏi.

Hùng Uy cười bất đắc dĩ, nói tiếp: “Nhưng, lần thú triều này chỉ vừa mới bắt đầu mà đã liên tục có yêu thú lục cấp xuất hiện, chỉ sợ sau này sẽ

xuất hiện càng nhiều yêu thú lục cấp.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không để tâm, huy động tay chân nói: “Như vậy à? Nhưng cũng không sao, không phải chỉ là yêu thú lục cấp thôi sao, tới một con thì giết một con, tới hai con thì giết một đôi!”

Hùng Uy nhìn Diệp Thạch đang hưng trí bừng bừng, lắc lắc đầu, thằng nhóc Diệp Thạch này đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.

“Ông ngoại của con là võ hoàng bát tinh, thực lực hùng hậu, ngài ấy chém giết ở tuyến đầu làm gương cho binh sĩ, nếu không phải thế thì tình trạng của Huyền Phong đế quốc cũng không tốt như vậy.” Hùng Uy cảm thán. Khúc Khôn biến mất nhiều năm, giờ lại nguyện ý trở về Huyền Phong tham gia chống lại thú triều, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài dự đoán.

Diệp Thạch kỳ quái hỏi: “Võ hoàng bát tinh? Thời gian đã qua lâu như

vầy mà ông ngoại còn chưa thăng cấp võ hoàng cửu tinh sao ạ?”

Hùng Uy liếc mắt xem thường, ‘thời gian lâu như vầy’? Cũng chưa có qua bao lâu đâu! “Con cho rằng ở cảnh giới võ hoàng muốn thăng cấp là chuyện dễ dàng như vậy sao?”

“Rất khó sao?” Diệp Thạch khó hiểu hỏi.

Hùng Uy tức giận nói: “Rất rất là khó!” Thằng nhóc Diệp Thạch này tự mình tu luyện nhanh nên liền cảm thấy người khác tu luyện chậm, thằng nhóc chết bầm!

“Viên Linh Hoàng Đan này vẫn nên lưu cho ông ngoại con thôi, như

vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.” Hùng Uy lẩm bẩm.

“Sư phụ, ngài cứ giữ đan dược đi, còn đan dược cho Khúc tiền bối, con đã sớm chuẩn bị rồi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Hùng Uy liếc mắt trừng Mộ Thần, chua chua nói: “Đúng nhỉ, ta sao lại quên chứ, con quên ai chứ sẽ không có khả năng quên ông ta.” Khúc Khôn https://thuviensach.vn

chính là ông ngoại của Diệp Thạch, tên Mộ Thần này sợ vợ như vậy…

Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, do dự hỏi: “Hùng tiền bối, ngài có biết Trang Du và Lục Nghiêu thế nào rồi không?”

Nghe Diệp Thạch hỏi vậy, Mộ Thần cũng dựng thẳng lỗ tai lên.

Từ sau khi hắn xuyên qua đây, Trang Du liền vẫn cứ quấy rối hắn, trong khoảng thời gian này không thấy được Trang Du, Mộ Thần thật sự có chút ngoài ý muốn.

“Hai bọn họ sao? Hình như biến mất rồi.” Hùng Uy nói.

“Biến mất?Sao lạigọi làbiến mất?”Diệp Thạch không hiểu.

Hùng Uy nhún vai nói: “Không biếtnữa! Dù saothì cũngbiến mất, phỏng chừngđãcất bướcrời đi rồi, Lục Hành Phong đãmangcảLục gia rakhỏiMinh Nguyệt đế quốc.”

“Hả?!” Diệp Thạch há hốc mồm, trước kia y thật sự nhìn không ra Lục Hành Phong lại là một con rùa đen rút đầu!

“Một đámgia hỏakhông có can đảm.” Diệp Thạch không vui nói.

Hùng Uy gật đầu đồng ý: “Đúng thế.”

“Sư phụ,còn phụ thân củaconthì sao?” Mộ Thần hỏi.

Sắc mặt Hùng Uy hơi đổi, thở dài nói: “Hắnđang ởLiễu thành!”

Da đầu Mộ Thần tê rần, trong mắt hiện lên hàn quang, “Sư phụ,chẳng lẽýngài làLiễu thành tiếp giáp biên giới?”

Hùng Uy gật đầu: “Chính là nó.”

https://thuviensach.vn

“Saophụ thân lại đitớinơi đó?Nếu như bùng nổ thú triềuthì chỗđósẽ rất nguy hiểm!” Mộ Thần nhíu mày nói.

Hùng Uy bất đắc dĩ nói: “Phụ thânconkiên trì muốn đi,cóngăn cũng không được.Nhưng mà conyên tâm, mấy năm nay thực lựccủaphụ

thâncontiến cảnh nhanh chóng, đã làvõvương, hắncũngcó năng lực tự bảo vệ mình.”

Mộ Thần mím môi, nhẹ hít một hơi: “Nếu vậythì cứ theo ýphụ thân đi.”

“Ta nghĩ hội nghị ngày mai sẽ thảo luận tuyểnngườiđóng giữ phòng tuyếnThiênLan, phòng tuyếnThiênLan làdosaukhithú triều bùng nổ, tứ

quốc liên minhlạilập lên một đạo phòng tuyến,đạophòng tuyếnnày rấtquan trọng, tứ quốc đều phải pháirahai võ hoàngtớiđóng giữ.”

“Nhưng mà, quốc gia chúng tacóquá ít võ hoàng, vả lại mỗi người đềulà nhân vậtbất đồng, lần hội nghị nàyta sẽtranh thủ một chútđểmộtmình tađithôi.” Hùng Uy nói.

Mộ Thần không cần nghĩ ngợi liền nói: “Để con vàDiệp Thạch điđi.”

Phòng tuyến Thiên Lan cách Liễu thành không xa, nếu như hắn đi tới đó thì hẳn là có thể thuận tiện chiếu cố phụ thân.

“Được đóđược đó!” Diệp Thạch gật mạnh đầu.

Hùng Uy nhíu mày nói: “Mộ Thần,conphải suy nghĩrõ ràngđã.”

Mộ Thần híp mắt nói: “Nếucon đãtrở lạithì cũngbiếttrước có thể sẽ

gặp được chuyệnnguy hiểm, thừa dịp hiệngiờthú triều còn chưa tràn ra, vừa lúc đitớitiền tuyến luyện tay, miễn cho đến lúc bạo phát thú triều quy môlớn lạikhông đối phó được.”

https://thuviensach.vn

Hùng Uy nhìn Mộ Thần, có chút chần chờ: “Nhưng mà...”

Mộ Thần nói: “Sư phụ, ngài yên tâm đi,conbiết đúng mực.”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng vậy.Hùng tiền bối, ngài không biếtchứ,lúctrướccon chỉ cần chém hai ba nhát liềngiếtchếtmộtconyêu thú hoàng cấp,dễ như là cắt rau ý,conrấtlợi hại đó.”

Hùng Uy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch: “Hình ảnhconchiếnđấutađãxemrồi,conđừng

tưởng

rằng

ta

ngốcnghếch

nhưmấyvõvươngkia mànhìn không ra, sau khigiết xong conyêu thúkia,con chỉlà nỏ mạnh hết đàthôi.”

Diệp Thạch nhíu mày, chần chờ hỏi: “Ngài đã nhìn ra?”

Hùng Uy trừng mắt với Diệp Thạch: “Vô nghĩa,connghĩta ngốcà?Con mớichỉ là võvương,phảikhống chế nhiều Thôn Thiên Phong vương cấpnhư

vậy cũng khôngdễ.”

Mộ Thần híp mắt, mặc dù Thôn Thiên Phong đúng là lợi khí, nhưng đích thật là rất hao linh hồn lực, hắn phải nghĩ ra biện pháp khắc phục chuyện này. Kỳ thật, gần đây hắn cũng đã nghĩ ra được một chủ ý, thực lực những con Thôn Thiên Phong của hắn luôn đều đều nhau, hẳn là hắn nên bồi dưỡng ra một con đầu đàn, như vậy đến lúc đó chỉ cần khống chế con đầu đàn, để con đầu đàn khống chế tiểu binh, như vậy sẽ có thể tiết kiệm đại lượng linh hồn lực.

Diệp Thạch xoa xoa mũi, giải thích: “Lúc congiải quyếtconyêu xàkai thìmớichỉlàvõ vương bát tinh,nhưng bây giờđã làvõ vương cửu tinh, thực lựccon cũngtăng trưởng rất nhiềurồi.”

“Lại nói, làmthế nàomà con có thểthăng cấpvõ vương cửu tinhthế?Cái khảm từ võ vương bát tinh đếnvõ vương cửu tinh cũng khôngdễqua.” Hùng Uy vuốt cằm, tò mò hỏi.

https://thuviensach.vn

Đôi mắt Diệp Thạch mơ hồ liếc trái liếc phải, từ đầu giường lăn đến cuối giường, tự nhiên cứ vậy mà thăng cấp thôi!

“Concũng không biếtnữa.Cũng không có gì khó, cứ tựnhiên mà thăng cấpthôi,rấtđơn giản.”

Diệp Thạch trả lời bâng quơ.

Hùng Uy nhìn biểu tình của Diệp Thạch, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

Mộ Thần nói với Hùng Uy: “Sư phụ, ngài nhìn chằm chằm Thạch Đầulàm gì vậy?Thạch Đầubị ngài nhìn tới mứcngại ngùngrồi kìa.”

Hùng Uy liếc mắt nhìn Mộ Thần, bỡn cợt hỏi: “Sao thế?Luyến tiếc?”

Mộ Thần gật đầu: “Vâng,luyến tiếc!”

Hùng Uy tức giận nghiến răng, bỗng nghĩ tới gì, “À đúng rồi, Diệp Thạch, tờ phù chú lục cấp mà con dùng là từ đâu ra?” Chẳng lẽ giống như

bên ngoài đồn đãi, Mộ Thần cũng đã là phù sư lục cấp?

Mộ Thần và Diệp Thạch hai mặt nhìn nhau, Mộ Thần lấy ra hai tờ phù chú lục cấp giao cho Hùng Uy, “Cái này tặng ngài phòng thân.”

Hùng Uy lăng lăng trừng mắt nhìn, hơn nửa ngày mới hồi thần lại, run rẩy đưa tay tiếp nhận thứ Mộ Thần hiếu kính.

Liễu thành.

“Mộ tiền bối, Mộ tiền bối.” Phùng Diệp cao hứng đi đến.

Mộ Viễn Phong thấy sắc mặt Phùng Diệp vui mừng thì cười hỏi:

“Saolại cao hứng như thế?”

https://thuviensach.vn

“Mộ tiền bối,đãcó tin tứcvềcon trai ngài–Mộ ThầnvàDiệp ThạchDiệp thiếu, họ đã tớiThiên Khôngđế quốc, đã hội hợpvớiHùng tiền bối.” Phùng Diệp kích động thông báo.

Mộ Viễn Phong híp mắt: “Như vậy à!”

“Mộ thiếuvàDiệp thiếuđều đã làvõ vương cửu tinh.” Phùng Diệp sùng bái nói.

Mộ Viễn Phong cười nói: “Đã làvõ vương cửu tinhà? Thậtnhanh!”

Nếu hai đứa nó chọn trở về lúc này thì chính là đã quyết định tham gia chống lại thú triều, như vậy, nhiều thêm một phần thực lực thì sẽ nhiều hơn một phần cơ hội bảo mệnh.

Thấy thần sắc mờ mịt lo lắng của Mộ Viễn Phong, Phùng Diệp theo bản năng thu hồi biểu tình vui mừng trên mặt, “Mộ tiền bối,ngàiđanglo lắngchoan nguycủaMộ thiếuvàDiệp thiếu sao?”

Mộ Viễn Phong cười khổ: “Tasao có thể không lo lắngđược!”

Lần thú triều này ngàn năm khó gặp, nghe nói ở biên giới, Khúc Khôn tiền bối đã giết hai con yêu thú lục cấp có ý đồ xâm lấn, nếu không phải có Khúc Khôn tiền bối tuần tra ở tiền tuyến, chỉ sợ khối địa phương này của bọn họ đã sớm giữ không được.

“Mộ tiền bối, ngươiđừnglo lắng, nghe nóilần trước Diệp thiếungayngoài thànhThiên Khôngđế quốcgặp đượcmột conyêu xà lục cấp,conyêu xàkia liền bịDiệpthiếunhanh gọnlẹđánh chết.” Phùng Diệp cười an ủi.

Mộ Viễn Phong sửng sốt, lập tức tràn đầy kinh nghi hỏi:“Lờiđồn có thật không? Diệp Thạch có lợi hại như vậysao?”

https://thuviensach.vn

Phùng Diệp vội vàng gật đầu nói: “Tuyệt đối là sự thật.”

Mộ Viễn Phong cảm thấy ngoài ý muốn: “Không thể

tưởngtượngđượclàthực lựcDiệp Thạchlạixuất chúng như thế.”

Phùng Diệp gật đầu:“Đúng là rất khó tin.”

…

Thiên Không đế quốc.

Ánh mắt vô số người đều tập trung tới cư xá cho khách, thấy cư xá Hùng Uy toát ra dị tượng thì nhăn chặt mày.

Mộ Thần mới chỉ tiến vào cư xá ở ba ngày, mà dị tượng thành đan đã xảy ra lần thứ tám rồi!

Mộ Thần làm ra động tĩnh quá lớn, các võ hoàng đều đang nhìn chằm chằm.

Đại chiến sắp diễn ra trước mắt, ai cũng không dám mạo hiểm động tâm tư xấu với Mộ Thần.

Mấy ngày qua, Hùng Uy đã đưa ra hơn mười viên Linh Hoàng Đan.

Theo lý mà nói, sau khi luyện dược sư luyện ra được đan dược lục cấp thì hẳn phải đi nghỉ ngơi một hồi thật tốt để khôi phục linh hồn lực.

Thế nhưng, Mộ Thần có Hồn Thủy trong tay, linh hồn lực khôi phục cực nhanh, nghỉ ngơi một hồi là có thể đầy lại.

Hùng Uy nhìn Diệp Thạch trong phòng, nhíu mày, “Mấy ngày nay luôn thấy con nuôi nấng Thôn Thiên Phong. Conđốivới đám ong nàythật tốt.”

https://thuviensach.vn

Thằng nhóc Diệp Thạch hỗn đản này, thứ tốt không đưa cho hắn, toàn lấy đi muôi ong, cung phụng một đám ong như tổ tông ấy, nào là nguyên thạch, đan dược, linh vật, Diệp Thạch rõ ràng rất keo kiệt, nhưng đối với đám ong này lại rất hào phóng.

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Hùng Uy một cái, nói: “Trước khi Mộ

Thầnbế quan luyện đan đãkêu connuôidưỡng ramấyconThôn Thiên Phong lợi hại chútđểtrở thànhconđầuđàn, như vậy về sautụi conkhống chế Thôn Thiên Phongthìchỉ cầnkhống chế conđầuđànlàđược.Mộ Thần khócó khiđưa nhiệmvụ chocon,connhất địnhphảinghiêm túc hoàn thành mớiđược.”

Hùng Uy sửng sốt, tiếp đó gật đầu nói: “Bồi dưỡngconđầuđàn?Biện phápnày đúng là rấttốt!”

Diệp Thạch gật đầu, trả lời đương nhiên: “DoMộ Thần nghĩ

ra,đótấtnhiên là biện pháp tốtrồi.”

“MàMộ Thầnvẫncòn đangluyện đansao?” Diệp Thạch hỏi.

Hùng Uy gật đầu nói: “Phải.Mấy ngày nay,võ hoàng tới cửa cầuđannối liền không dứt, Mộ Thầnrấtvội,màcũngcó không ít võ hoàng tới cửa cầu các loại đan dượckhác.”

“Vậy sao?Mộ Thầnrấtđược hoan nghênhnhỉ?” Diệp Thạch nói.

Hùng Uy: “Chứ gì nữa.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

203. Chương 203

Thánh Tinh học viện.

“UyểnBạch, ngươiđã nghe chưa? Mộ ThầnvàDiệp Thạch trở

lạirồi,giờđãởThiên Khôngđế quốc, hẳn là họ sẽ cùngquay về vớiHùng Uy tiền bối.” Tạ Đan Yên vung cây roi trong tay, nói.

Tạ Đan Yên âm thầm thở dài trong lòng, hơn ba năm nay, nàng dốc hết toàn lực tu luyện, đã trở thành võ linh tam tinh, thành tựu này cũng coi như nổi tiếng trong học viện, nhưng khi đem so sánh với Mộ Thần Diệp Thạch, thật sự rất không đủ nhìn.

Trình Uyển Bạch cười nói: “Sao có thểchưanghechứ?Bây giờ hai người nàymàcó chút gió thổi cỏ laycũng sẽlàm mọi ngườihuyên náomột hồi ấy.”

Bởi vì thú triều, bầu không khí ở quốc nội có hơi căng thẳng, mà tin tức vài ba thành trì bị yêu thú công phá và người trong thành bị giết hại càng khiến nhân tâm hoảng sợ.

Mộ Thần Diệp Thạch đều là võ vương cửu tinh, có thực lực cao cường, tin tức hai người quay về đối với thần dân Huyền Phong đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một liều thuốc trợ tim.

Loạn thế xuất anh hùng, quốc gia cũng cần có anh hùng để ổn định nhân tâm, vì thế, Mộ Thần và Diệp Thạch liền cứ vậy mà thành anh hùng.

https://thuviensach.vn

Cái gì mà đại công vô tư, thương quốc thương dân, vô tư kính dâng, rồi còn cái gì mà đạo đức tốt, trọng tình trọng nghĩa… Các loại từ ngữ khen ngợi cứ thế bộp bộp nện lên đầu Mộ Thần và Diệp Thạch, Mộ Thần Diệp Thạch bỗng dưng trở thành đại thánh nhân.

“NgheđồnMộ Thần đã là luyện dược sư lục cấp,hắn ngay tại Thiên Khôngđế quốc luyệnrađại lượng Linh Hoàng Đan,toàn bộnhững vịvõ hoàngkiađềucungMộ ThầnnhưBồ Tát.” Trình Uyển Bạch nhún vai.

Lúc mới gặp mặt, Trình Uyển Bạch chỉ coi Mộ Thần là một thiếu niên có chút tiềm chất, nhưng lúc này, Mộ Thần lại chạy lên trên đỉnh thế giới này, hiện giờ, địa vị của hiệu trưởng đại khái cũng không cao bằng Mộ

Thần.

“Mộ Thần Diệp Thạch đều đã là võ vương cửu tinh, thật không biết hai bọn họ tu luyện làm sao.” Trình Uyển Bạch lẩm bẩm.

Tạ Đan Yên đảo mắt nói: “Ta đoán,nhất định làbọn họsong tumớinhanhđượcvậy.”

Trình Uyển Bạch tức giận trừng mắt nhìn Tạ Đan Yên: “Ngươi đừng có nói bậy bạ!”

Tạ Đan Yên nhún vai: “Cũng có thể mà!Mỗi ngày Mộ ThầnvàDiệp Thạchđều ở chung với nhau, saocó thểkhông song tu, trừ philà, Mộ Thần khôngcương được.”

Trình Uyển Bạch liếc mắt trừng Tạ Đan Yên: “Đã như vậy, không bằngngươi đi tìmmột người nào đósong tuđi.”

“Tacũng có nghĩ tới, chỉ tiếclàkhông cóaithích hợp, nếucónamnhân nàođượcmột nửanhưUyểnBạch ngươi, ta lấy thân báo đápthìcó ngạichi.” Tạ

Đan Yên tràn đầy ai oán nói.

https://thuviensach.vn

Trình Uyển Bạch tức giận trừng Tạ Đan Yên, “Ngươiđừng có mà nói bậy!”

“Hùng tiền bối,cóngười đưa thiệp mờihội nghịtới.” Lâm Nam đi tới nói.

“Cuối cùng thì hội nghị tứ quốccũngmởra.” Hùng Uy chắp tay sau lưng, ý vị sâu sa nói.

“Diệp thiếu, đây là thiệp mờiđưacho ngài, còn có một phần làđưacho Mộthiếu.” Lâm Nam nói.

Diệp Thạch kinh ngạc nhìn, “Ta cũng có sao? Ta nghe nóilàhội nghịchỉ có võ hoàngmới đượcmờimà?!Saota cũng có phần?”

“Vốn chỉ có võ hoàngmới đượcmời,nhưng Diệp thiếungài cóthực lực cao cường,nhữngvõ hoàngbình thườngcăn bản không phải đối thủ của ngài, huống chi, ngàicũnglà trận pháp sư lục cấp, mời ngài cũng làchuyện đương nhiên.”

Lâm Nam đầy sùng bái nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Không tồi, không tồi, ngươi rất có ánh mắt.”

“Diệp thiếu quá khen.” Lâm Nam cười cười.

Diệp Thạch nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy trêu tức hỏi Lâm Nam: “Nè, ngươithấyHùng tiền bối là võ hoàngbình thường hả?”

Sắc mặt Lâm Nam nhất thời biến đổi, vấn đề này của Diệp Thạch, thật đúng là…

Hùng Uy bực mình trừng Diệp Thạch: “Cái đồ vô liêm sỉ,chỉ

vớiđiểmđạohạnh nàycủangươimàcòn muốnso sánh vớitaà!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cười cười không để ý, nếu cứng đối cứng, y tất nhiên sẽ

không phải là đối thủ của Hùng Uy, nhưng nếu như y dùng Thôn Thiên Phong đối phó với Hùng Uy, phần thắng liền lớn hơn, nếu như y lại dùng thêm phù chú công kích, như vậy bắt được Hùng Uy chính là chuyện nắm chắc, tưởng tượng thấy bộ dáng chạy trối chết của Hùng Uy khi bị Thôn Thiên Phong đuổi theo, khóe miệng Diệp Thạch nhịn không được mà cong lên.

Hùng Uy nhìn thấy biểu tình của Diệp Thạch, trong lòng một trận lạnh lẽo, “Ngươinghĩ gì màcười gianvậy?”

Diệp Thạch đảo mắt nói: “Không có gìhết!”

Hùng Uy hừ lạnh một tiếng: “Ngươiđừng cóđắc ý vênh váo, khôngphải làmỗi conyêu thú lục cấpđềudễ đối phó giống nhưconyêu xàmàngày đó ngươi gặp đượcđâu.”

Diệp Thạch nghe lời gật đầu: “Ta biết.”

‘Ầm ầm’, một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên, Diệp Thạch biến sắc, lập tức nhảy ra ngoài, Hùng Uy cũng theo sát y.

Trong luyện đan thất, đan lô bị nổ tung chia năm xẻ bảy, ba viên đan dược lơ lửng giữa không trung, còn Mộ Thần ngồi một bên thở dốc.

“Mộ Thần, ngươi không sao chứ?” Diệp Thạch lo lắng đi tới hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu, cười nói: “Không cósao, chỉlàdođan lôbị sử dụng quánhiềunênxảy ra vấn đề, không nghĩ tớilạibị nổ,nhưng cũng may là vàolúccuối cùng,đan dượcđãbị talấyra, đan dược khôngbị sao,nhưng lạitổn hại một cái đan lô.”

Hùng Uy: “…” Đan dược không sao!? Đều đã nổ đan lô, Mộ Thần còn băn khoăn tới đan dược! Sao trước kia hắn lại không biết tên nhóc này vậy https://thuviensach.vn

mà lại giống như Diệp Thạch, đều là một kẻ muốn tiền không muốn sống.

Từng tiếng rít truyền đến, bảy tám vị võ hoàng xuất hiện ở chung quanh.

“Đan lô nổ làm ra động tĩnh quá lớn, rướctớikhông ít người.” Hùng Uy nói.

Mộ Thần cười nói: “Xem rabây giờcó không ítngười lo lắngchota.”

“Còn không phải à.” Hùng Uy gật đầu.

Hội nghị tứ quốc rốt cục cũng bắt đầu trong vạn chúng chú mục.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi theo Hùng Uy vào phòng nghị thính.

Mộ Thần vừa bước vào cửa, các võ hoàng liền sôi nổi đứng dậy chào hỏi Mộ Thần.

Thực lực luyện đan của Mộ Thần rõ như ban ngày, ngay cả võ hoàng cũng sẽ không khinh thường một người tuổi còn trẻ mà luyện đan thuật lại siêu phàm nhập thánh như này.

Ánh mắt Diệp Thạch quét chung quanh một vòng, có ba võ hoàng tới từ Fred đế quốc, ánh mắt Diệp Thạch dừng lại trên một vị võ hoàng, Diệp Thạch cũng không biết người đó, nhưng Diệp Thạch lại biết người ở phía sau người đó, chính là Mộc Minh Phong.

Năm đó bọn họ từng gặp mặt Mộc Minh Phong trong bí cảnh, Mộc Minh Phong có nói rằng cần tu luyện Bách Quyết Luyện Thể tới tử kim bích mới có thể mở ra mật quật do võ tông Kim gia lưu lại.

Nếu như y và Mộ Thần có thể tu luyện Bách Quyết Luyện Thể tới tử

kim bích, Mộc Minh Phong sẽ tự nói ra phương pháp mở ra mật quật với họ.

https://thuviensach.vn

Cảm nhận được tầm mắt từ Diệp Thạch, Mộc Minh Phong âm thầm cắn răng, nghĩ tới năm đó ở bí cảnh, Diệp Thạch là võ linh, hắn là võ sư, tuy chênh lệch hơi lớn, nhưng cũng sẽ không khiến người ta tuyệt vọng như

bây giờ.

Mới chỉ ba năm ngắn ngủn, không ngờ Diệp Thạch và Mộ Thần lại đều đã là võ vương cửu tinh, cho dù ông nội hắn có là võ hoàng ngũ tinh thì cũng phải cung kính với hai người.

Cũng cảm nhận được tầm mắt Diệp Thạch đang trên người mình, Mộc Minh Phong thản nhiên gật đầu với Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn môi, y đã tu luyện tới kim bích, nếu muốn tu luyện tới tử kim bích, chỉ sợ cần phải tìm máu yêu thú lục cấp để luyện thể, yêu thú lục cấp ngày thường khó có thể gặp, nhưng có vẻ lần thú triều này sẽ có rất nhiều yêu thú lục cấp xuất hiện. Diệp Thạch thầm nghĩ, nếu có yêu thú lục cấp xuất hiện, y nhất định phải nghĩ biện pháp giết hai con lấy máu.

Diệp Thạch cúi đầu suy nghĩ miên man bất định.

May mà cả đám võ hoàng ở đây không biết được Diệp Thạch đang suy nghĩ chuyện gì, nếu như mọi người biết Diệp Thạch coi yêu thú lục cấp thành kho máu, chỉ sợ sẽ đều hộc máu.

Mộ Thần và Diệp Thạch ngồi kế bên Hùng Uy.

Thiên Không đế quốc là chủ nhà, chủ sự chính là một vị võ hoàng bát tinh tên là Ngụy Tuyên.

“Thập phần cảm tạmọi người đãtiếntớithamdựhội nghịtứ quốc lầnnày!Tin tưởng mọi người đãbiết, thú triềusắp bắt đầu, trước mắt đãlàthời khắcliên quan tớisinh tử tồn vongcủatứ quốc,tronglần hội nghị này, đề tài thảo luận thứ nhấtchínhlàviệcbảo vệ phòng tuyếnThiênLan,tatin mọi ngườiđềubiếttầm quan trọngcủađạophòng tuyếnnày,đạophòng tuyếnnày https://thuviensach.vn

màbị phá, yêu thútrongrừng rậmlập tức sẽtiến quân thần tốc,vậy nên,hy vọng mọi ngườicó thểcoi trọngđạophòng tuyếnnày.”

“Mộc huynh, Minh Nguyệt đế quốccủahuynhtính phái aitớicanhgiữ

phòng tuyến?” Ngụy Tuyên hỏi.

“Minh Nguyệtchúng tasẽ phái ra ba vị đạo hữu:Đan Thừa, Lữ Trình PhongvàPhương Vân.” Mộc Chiến thản nhiên nói.

Ngụy Tuyên gật đầu: “Như thế rất tốt, Đan huynh là võ hoàng thất tinh, cóhuynh ấyđóng giữ, còn có hai vị Lữ Trình PhongvàPhương Vân tương trợ, có thể vô tư ứngphó.Hùng huynh,cònHuyền Phong đế quốccủa huynh thì sao?”

“Ta cũngđi vớiMộ Thần.” Diệp Thạch mở miệng nói.

Ngụy Tuyên sửng sốt hỏi: “NgươivớiMộ Thần?”

Diệp Thạch gật đầu: “Phải!Tuy rằng cấp bậccủa tavàMộ Thần không bằng võ hoàng, nhưng tavớiMộ Thần đều là trận pháp sư lục cấp, có thểdùngtrận pháp gia cố phòng tuyến.Có tavàMộ Thầnở đó, sẽ không kémhơnvõ hoàng!”

Ngụy Tuyên chần chờ nói: “Vềnăng lựccủa hai vị,bọnta đương nhiên là tin tưởng,nhưng mà…” Mộ Thần chính là luyện dược sư đó!! Mọi người còn cần hắn luyện đan đấy!!

“Cho dù có tới biên giới, ta vẫn như cũ có thể rút ra thời gian luyện đan, sẽ không chậm trễ chuyện của các vị tiền bối.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Đã như vậy, vậy thì làm phiền Mộ thiếu và Diệp thiếu.”

Phòng tuyến Thương Lan.

https://thuviensach.vn

Vài võ hoàng hội tụ lại với nhau.

“Cấp trên nghĩ thế nàovậy!Vậy mà lạipháirahaitên võ vươngtớicanhgiữ phòng tuyếnThươngLan, bọn họcoinhiệm vụ phòng thủnàylàtrò chơisao?” Đan Thừa tức giận nói.

“Cũng không thể nói như vậy, tuy rằng chỉlàvõ vương, nhưng haingười này đều làvõ vương cửu tinhđấy.” Đoạn Ly nói.

“Cho dù là võ vương cửu tinhthìcũngchỉlà mộttênvõ vương mà thôi!”

Đan Thừa tức giận phản bác.

“Đan huynh khôngcần phảitức giậntớinhư vậy,tanghe nói, mộtmìnhDiệp Thạchđã từnggiếtchếtmộtconyêu thú lục cấp,hẳn làsẽ không cản trở.” Phương Vân nói.

Đan Thừa âm trầm nói: “Ta đã thấy đoạn hình ảnh kia,conyêu thúđóhẳnlàchỉvừa mớivàolục cấp, cũng khôngđược xem làquá mạnh mẽ, Diệp Thạch làcóvận khí tốt,nếu lại thêmmột lần…”

“Nếu lạithêmmột lần, không chừngvận khí của yvẫn sẽ tốtnhư thế.”

Đoạn Ly cười nói.

Đan Thừa tức giận nói: “Chẳng lẽ chúng taphảiký thác an nguycủatứ

quốc trênvận khí sao?”

“Cũng không thể nói như vậy.Cho dùthực lực Mộ ThầnvàDiệp Thạch khôngmạnh, nhưng hai ngườiđóđều là trận pháp sư lục cấp,tanghĩhẳnlà có thể giúpđượckhông ít.” Đoạn Ly không để tâm, nói.

Đan Thừa lạnh lùng hỏi: “Trận pháp sư lục cấp?Ai có thể chứng thực?”

https://thuviensach.vn

“Được rồiĐan huynh, ta biếthuynhvàLâm Mặc Uyên là bạn cũ, lòng vẫn luôn có khúc mắcvớiMộ ThầnvàDiệp Thạch, nhưng hiện giờchúng ta đangđối đầuvớikẻ địch mạnh,mọi ngườinên đồng tâm hiệp lựcmới đúng.”

Đoạn Ly không mặn không nhạt nói.

Đan Thừa hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉthảoluận mà thôi.”

“Đủ rồi, hai vịđừng cãi nữa.Làlừa hay là ngựa,cuối cùng cũngsẽ

biết.Đợihaibọn họ tới đây rồixem bản lĩnhcủabọn họ,nếuthật sự không đượcthì chỉcó thể yêu cầu thay đổi ngườithôi.” Phương Vân lạnh lùng nói.

“Chuyện thay đổi người nào có dễ dàngvậy.” Lâm Lạc Phong nói.

“Địa phương quỷ quái này nguy hiểm như vậy, nếu nhưđưahaitêncản trởtới đây, còn khôngchota thay đổi người, lão nương liền mặc kệ!” Phương Vân lạnh lùng nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

204. Chương 204

Diệp Thạch nhỏ máu lên trên Bách Quyết Luyện Thể, Bách Quyết Luyện Thể không có một chút phản ứng nào.

Diệp Thạch rầu rĩ nói: “Không có tí phản ứng nào! Chẳng lẽ là tiểu bạch kiểm kia gạt ta sao?”

Mộ Thần ngồi một bên lật xem sách phù chú, nghe vậy thản nhiên ngẩng đầu nói: “Ngươi chỉ mới tu luyện tới kim bích thôi. Tiểu bạch kiểm kia nói phải tới tử kim bích mới có phản ứng, ngươi đừng nóng vội.”

Diệp Thạch khép sách lại, lười biếng nói: “Ta cho rằng Mộc Minh Phong kia hẳn là nghĩ sai rồi, có lẽ kim bích là có thể mở quyển sách này ra.”

Mộ Thần lắc đầu không cho là đúng, dựa vào xích đu, “Nếu như thật sự chỉ tu luyện tới kim bích là được thì làm sao có thể đến phiên ngươi!

Người Kim gia chắc đã sớm mở được bảo khố rồi ấy.”

“Nói cũng phải.” Diệp Thạch gật đầu.

Diệp Thạch lấy ra một tờ điều lệnh, nói: “Mấy lão gia hỏa kia muốn chúng ta trong vòng mười ngày phải tới phòng tuyến Thương Lan.”

“Mười ngày cũng đủ cho chúng ta tới gặp ông ngoại ngươi với cha ta rồi.” Mộ Thần cười nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nói: “Lâu rồi chưa được gặp ông ngoại, nghe nói là ông ngoại rất lợi hại, làm thịt được mấy con yêu thú hoàng cấp.”

Mộ Thần nói: “Đó là tất nhiên.” Khúc Khôn chính là võ hoàng bát tinh đấy! Võ hoàng bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn.

“Mộ Thần, ngươi có đánh thắng nổi ông ngoại ta không?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Mộ Thần:“…Ta sao có thể là đối thủ của ông ấy.” Cho dù hắn có nhiều thủ đoạn, nhưng để đối phó với Khúc Khôn thì vẫn có hơi kém một chút.

Diệp Thạch nói: “Ta cũng nghĩ vậy, Mộ Thần…”

“Hả?” Mộ Thần có chút nghi hoặc hỏi Diệp Thạch.

“Trước khi ngươi thắng được ông ngoại ta, ngươi nhất định phải đối tốt với ta đó!”Diệp Thạch nghiêm túc nói.

Mộ Thần cười bất đắc dĩ, nói: “Ngươi nói gì đó! Vô luận ông ngoại ngươi là ai, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi!”

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Ưm, ta tin.”

… …

Liễu thành.

Khúc Khôn cau mày, buồn bực hỏi: “Ngươi nói là, Mộ Thần và Diệp Thạch muốn tới phòng tuyến Thương Lan đóng giữ?”

Kinh Sí Diễm gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Chính là vậy đấy.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn xanh mặt, trên mặt hỗn hợp giữa phẫn nộ và lo lắng, bất đắc dĩ thở dài.

“Hai đứa nhóc này đang nghĩ gì vậy? Diệp Thạch không hiểu đúng mực thì thôi đi, thằng nhóc Mộ Thần này cũng như vậy sao! Ta nhìn thấy hắn ổn trọng, mới giao Thạch Đầu cho hắn chiếu cố, kết quả hắn lại chiếu cố thành như vậy! Còn Hùng Uy đâu? Hùng Uy cứ thế mặc bọn nó quậy à…” Khúc Khôn tức giận nói.

Kinh Sí Diễm cười khổ nói: “Chắc là Mộ Thần và Diệp Thạch tự có suy tính của chính mình.”

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng, “Bản thân hắn muốn tìm chết, còn tha thêm Thạch Đầu! Mới lấy được một chút thành tựu liền ngay cả mình là ai cũng không biết, cho dù hắn và Diệp Thạch có cường hãn đi nữa thì cũng chỉ là võ vương mà thôi, Mộ Thần thật sự là…”

Trên phi thuyền, Mộ Thần khoanh tay, cười cười bất đắc dĩ: “Oán niệm của ông ngoại ngươi đối với ta tựa hồ rất là lớn nha!”

Diệp Thạch siết chặt tay: “Ông ngoại không tin năng lực của ta, ta sẽ

chứng minh cho ông ngoại nhìn, thú triều chỉ là có yêu thú nhiều một chút thôi, có cái gì đâu chứ?”

“Do ông ngoại ngươi quá quan tâm nên mới loạn.” Mộ Thần cười nói.

Chiếc phi thuyền này bị Mộ Thần khắc vào rất nhiều trận pháp ẩn nấp, lúc này phi thuyền đang bay trên cao, có rất nhiều tầng mây che khuất, Khúc Khôn lại đang rất phẫn nộ nên không có chú ý tới có phi thuyền đang tới gần.

Phía dưới phi thuyền, Kinh Sí Diễm lấy ra một viên đan dược, dùng thần tình lấy lòng giao cho Khúc Khôn.

https://thuviensach.vn

“Khúc tiền bối, đây là do Mộ Thần nhờ người đưa tới.” Kinh Sí Diễm ân cần nói.

“Đây là Linh Hoàng Đan?” Khúc Khôn nhíu mày hỏi.

Kinh Sí Diễm vội gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính là phẩm chất tốt nhất, Mộ Thần cố ý lưu cho ngài đấy.”

Khúc Khôn cắn răng: “Hắn đây là muốn hối lộ ta à?” Thứ như Linh Hoàng Đan, cho dù là lấy tâm tính của Khúc Khôn thì cũng vẫn nhịn không được mà chấn động.

“Sao lại thế chứ? Ngài là ông ngoại của Diệp Thạch, cũng coi như là ông ngoại của Mộ Thần rồi, hắn hiếu kính ngài là chuyện phải làm.” Kinh Sí Diễm cười nói.

Khúc Khôn chắp tay sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng: “Coi như là hắn thức thời.”

Khúc Khôn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức ngẩng đầu lên:

“Người nào đang lén lút trên kia!”

Diệp Thạch quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, nói: “Ông ngoại phát hiện chúng ta rồi, chúng ta đi xuống đi.”

Mộ Thần gật đầu.

Mộ Thần cắn chặt răng, hắn bởi vì lo đuổi theo không kịp mới nhờ

người ra roi thúc ngựa đưa Linh Hoàng Đan tới đây, nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại chậm như vậy, nếu sớm biết thế thì hắn cần gì phải tốn một khoảng gửi vận chuyển phí oan uổng như vậy, Kinh Sí Diễm cũng thật là, vậy mà lại chọn đưa lúc này.

… …

https://thuviensach.vn

Một chiếc phi thuyền tối đen chậm rãi hạ xuống. Diệp Thạch ló đầu ra từ trong phi thuyền.

Khúc Khôn nhìn thấy Diệp Thạch, tâm tình nhất thời kích động, chờ

đến khi nhìn thấy Mộ Thần sau lưng Diệp Thạch, sắc mặt Khúc Khôn lại trầm xuống.

Mộ Thần thấy sắc mặt Khúc Khôn khó coi, nhất thời có chút ngượng ngùng.

Diệp Thạch đi cùng Mộ Thần xuống phi thuyền.

“Kính chào ông ngoại.” Mộ Thần cung kính chào hỏi.

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng, Mộ Thần thấy Khúc Khôn không nhìn mình, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.

Diệp Thạch nhịn không được hơi oán hận nhìn Khúc Khôn, Khúc Khôn thấy bộ dáng bao che khuyết điểm của Diệp Thạch, bất đắc dĩ cắn răng.

“Mộ Thần, sao ngươi lại thân thỉnh đi đóng giữ phòng tuyến Thương Lan? Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi biết không?” Khúc Khôn lạnh lùng nói.

Diệp Thạch nói: “Chuyện này không liên quan tới Mộ Thần! Là con muốn đi, Mộ Thần chỉ đi theo giúp con mà thôi.”

“Con muốn đi? Con đi tới đó làm chi?” Khúc Khôn không hiểu.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Với thực lực của con bây giờ, yêu thú ngũ

cấp đã không còn có lực hấp dẫn với con nữa rồi, cho nên con muốn tìm yêu thú lục cấp luyện tập thử. Nghe nói, biên giới Thương Lan có yêu thú lục cấp qua lại, vừa lúc con đi tới đó thêm kiến thức, giết mấy con lấy kinh nghiệm!”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nghiến răng, một tên võ vương cửu tinh lại nói khoác không biết ngượng, nói cái gì mà yêu thú ngũ cấp không có lực hấp dẫn với nó, muốn tìm yêu thú lục cấp để luyện tập, còn muốn giết mấy con lấy kinh nghiệm! Nếu người nói lời này không phải là cháu ngoại mình mà là Mộ

Thần, nói không chừng hắn liền đấm một đấm.

Khúc Khôn nhăn mày nói: “Con còn nhỏ tuổi, lông còn chưa dài đủ

đâu, nói hưu nói vượn cái gì.”

Diệp Thạch phản đối cãi lại: “Con không có nói hưu nói vượn gì cả!

Lời của con đều là thật! Hơn nữa, con đã trưởng thành…” Y cũng đã có quan hệ vợ chồng với Mộ Thần, không phải là chưa đủ lông đủ cánh.

Mộ Thần cười nói: “Tiền bối, Diệp Thạch cần có máu yêu thú lục cấp để luyện thể, đúng là phòng tuyến Thương Lan rất nguy hiểm, nhưng ở đó có lẽ sẽ đạt được không ít kỳ ngộ.”

Khúc Khôn cười lạnh: “Ngươi nghĩ hay nhỉ, vậy mà lại xem thú triều thành kỳ ngộ.”

Mộ Thần cười cười: “Con vẫn luôn tin tưởng, tâm lớn cỡ nào, tương lai sẽ lớn cỡ đó.”

Diệp Thạch đầy sùng bái nhìn Mộ Thần, “Tương lai nhất định Mộ

Thần sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ!”

Khúc Khôn lạnh lùng nói với Mộ Thần: “Có chí hướng rộng lớn thì rất tốt, nhưng cũng phải đến nơi đến chốn…”

“Con hiểu.” Mộ Thần nói.

Khúc Khôn nói với Mộ Thần: “Đa số võ hoàng đều rất cao ngạo, nếu ngươi vội vàng luyện đan cho người ta, người ta sẽ cung kính ngươi, nhưng https://thuviensach.vn

nếu ngươi vội vàng muốn cùng người ta kề vai chiến đấu, không chừng người ta không cao hứng tí nào đâu.”

Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn Khúc Khôn, không hiểu hỏi: “Ông ngoại, ý ngài là, những vị đồng nghiệp đang đóng ở phòng tuyến không nguyện ý để chúng ta tới sao?!”

Khúc Khôn đánh giá Diệp Thạch và Mộ Thần, lắc đầu nói: “Các con tự giải quyết cho tốt đi.”

Khúc Khôn lấy ra hai khối thẻ bài giao cho hai người, “Nếu như

không ứng phó được thì đưa tin cho ta, ta sẽ đi thay các con.”

Diệp Thạch cắn chặt răng nói: “Ông ngoại, ông đừng coi thường con!

Con rất lợi hại đấy!”

Khúc Khôn gật đầu cười bất đắc dĩ, nói: “Rồi rồi rồi, ta biết con rất lợi hại, nhưng chỉ mình ta biết con lợi hại thì cũng không hữu dụng.”

Đan Thừa chắp tay sau lưng, bất mãn nói: “Chỉ là hai tên võ vương mà còn dám làm bộ làm tịch, đến bây giờ mà còn chưa xuất hiện nữa.”

Lâm Lạc Phong cười trấn an: “Đan huynh an tâm một chút chớ nóng nảy, Thiên Không đế quốc cách nơi này cũng không gần, hai người kia đến muộn chút cũng bình thường mà.”

“Hừ, theo lý mà nói thì hai ngày trước đã nên tới rồi, chỉ sợ là hai người này đã chạy tới đâu nhàn hạ.” Đan Thừa không cho là đúng.

“Đến rồi.” Lâm Lạc Phong nhìn chiếc phi thuyền trên bầu trời, nói.

Diệp Thạch đứng trên boong thuyền nhìn xuống, “Mộ Thần, hình như

mình tới rồi.”

Mộ Thần nói: “Hạ phi thuyền xuống thôi.”

https://thuviensach.vn

“Mộ thiếu, Diệp thiếu, hai vị đến rồi!” Đan Thừa lạnh lùng nói.

Diệp Thạch cau mày, có chút khó hiểu nhìn Đan Thừa, thái độ của Đan Thừa, tựa hồ đặc biệt… Lãnh đạm.

Diệp Thạch đã lâu chưa có gặp được ai lấy thái độ như vậy đối đãi với y.

“Chúng ta tới muộn sao?” Diệp Thạch hỏi.

Lâm Lạc Phong cười lắc đầu nói: “Không có không có, hai vị tới rất vừa lúc.”

Diệp Thạch nói: “Ta thấy điều lệnh biểu hiện ngày mai mới hết hạn.”

Đan Thừa thản nhiên đánh giá hai người, bỗng nói: “Nếu hai vị đã đến, có một việc ta muốn kính nhờ hai vị.”

Diệp Thạch mở to mắt hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đan Thừa chậm rãi nói: “Cách nơi này phía Đông Bắc, trong rừng rậm có một con Phong Lang lục dực, con lang này thường xuyên thừa dịp lúc chúng ta phòng thủ yếu mà quấy rầy biên giới, chờ đến khi chúng ta từ chỗ

này tới trợ giúp thì con lang này lại trong nháy mắt trốn xa, đến vô ảnh, đi vô tung, thập phần giảo hoạt…”

Diệp Thạch hỏi Đan Thừa: “Tiền bối, ngươi muốn ta với Mộ Thần đi tiêu diệt con yêu lang kia?”

“Việc này vốn không nên tìm các ngươi, nhưng mà những võ hoàng khác tạm thời không ra tay được.” Đan Thừa tràn đầy xin lỗi nói.

Diệp Thạch không chút nghĩ ngợi liền nói: “Ta và Mộ Thần sẽ đi.”

https://thuviensach.vn

Đan Thừa sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng là còn phải tốn thêm chút miệng lưỡi, không nghĩ tới Diệp Thạch lại đáp ứng sảng khoái thế: “Vậy thì làm phiền hai vị.”

Diệp Thạch nói với Mộ Thần: “Chúng ta đi thôi.”

Mộ Thần gật đầu, cùng Diệp Thạch bước lên phi thuyền, rời đi.

Lâm Lạc Phong nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch rời đi, hít nhẹ một hơi, “Đan huynh, có phải chúng ta rất quá đáng không?”

“Quá đáng? Bọn họ đã ở lại đây, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này, cho biết lợi hại sớm một chút để chạy về là tốt nhất.” Đan Thừa không để tâm.

“Kỳ thật, Diệp thiếu tuổi còn trẻ lại anh dũng không sợ, so với một ít võ hoàng nhát như chuột, vừa nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay liền chạy trối chết thì mạnh hơn nhiều.” Lâm Lạc Phong nói.

Đan Thừa nói: “Tên đó không phải là không sợ, mà là vô tri! Ngày mai điều lệnh liền hết hạn mà lại kéo dài tới hiện tại mới tới đây, thật sự

là…”

Lâm Lạc Phong nhìn sắc mặt Đan Thừa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Thành kiến của Đan Thừa đối với hai người, trong nhất thời chỉ sợ sẽ

rất khó sửa đổi.

Lâm Lạc Phong cau mày nói: “Mộ Thần hắn… Dù sao cũng là luyện dược sư lục cấp.”

“Phải! Loại đại thiếu gia này nên an an ổn ổn núp ở hậu phương luyện đan thì hơn, thật không biết hắn chạy tới tiền tuyến để làm gì!” Đan Thừa tức giận nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

205. Chương 205

“Chúng ta vừa mới tới liền lập tức nhận được nhiệm vụ, trùng hợp nhỉ!” Hai mắt Diệp Thạch tỏa sáng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Mộ Thần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Thạch, khoanh tay hừ lạnh:

“Ngươi thật sự nghĩ đó là trùng hợp à? Chỉ sợ là người ta đã sớm dựa gốc cây đợi chúng ta đấy.”

Diệp Thạch nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Mộ Thần, ý ngươi là họ đã sớm chờ mình?”

Mộ Thần gật đầu, cười lạnh một tiếng, “Con Phong Lang lục dực này hơn phân nửa là đối phương muốn ra oai phủ đầu với mình.”

Trên trán Diệp Thạch nổi lên hắc tuyến, “Chẳng lẽ là đám người đó sợ

mình cản trở họ nên cố ý thăm dò mình?”

“Hơn phân nửa là vậy.” Mộ Thần thản nhiên trả lời.

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, buồn bực nói: “Một đám gia hỏa có mắt không tròng! Sớm muộn gì cũng phải cho bọn họ biết sự lợi hại của ta!”

“Đám phàm phu tục tử kia sao có thể biết được sự lợi hại của Thạch Đầu!” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch đắc ý dào dạt: “Đó là tất nhiên.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch dùng linh hồn lực quét về đằng xa, vui mừng nói: “Mộ

Thần, ta đã nhìn thấy con Phong Lang lục dực kia rồi! Con này nhìn rất đẹp đó nha!”

“Theo truyền thuyết thì trên người Phong Lang lục dực có huyết mạch của thượng cổ yêu thú, máu của nó nhất định có không ít chỗ tốt đối với ngươi.” Mộ Thần khoanh tay nói.

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Ừ, con Phong Lang lục dực này nhìn mập mập vầy! Nấu ăn nhất định sẽ rất ngon!”

Mộ Thần: “…” Đến lúc này rồi mà Diệp Thạch vẫn còn không quên ăn.

Mộ Thần dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tốc độ của Phong Lang lục dực rất nhanh, tuy rằng thực lực con Phong Lang kia chỉ ở khoảng nhị tinh, nhưng về tốc độ phi hành thì hẳn là ngay cả bát tinh cũng không so được.”

Đó đại khái cũng là nguyên nhân mà những võ hoàng kia bao vây mấy lần cũng đều vô công mà phản.

Diệp Thạch híp mắt cười: “Chỉ là có tốc độ nhanh mà thôi, những tên võ hoàng kia bắt không được, nhưng chuyện đó lại không làm khó ta với ngươi được.”

Mộ Thần gật đầu: “Quả thật. Chúng ta đi xuống thôi.”

Mộ Thần và Diệp Thạch phi thuyền dưới ánh trăng, Phong Lang lục dực cảm nhận được khí tức của bọn họ chỉ ở cấp bậc võ vương, trong đôi mắt màu băng lam đầy khinh thường.

Diệp Thạch nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Phong Lang, trong lòng toát ra một cỗ lửa giận, đám võ hoàng phòng thủ biên cảnh khinh thường bọn họ, bây giờ cả con yêu thú này cũng khinh thường bọn họ.

https://thuviensach.vn

Một đám ngu xuẩn!

Mộ Thần và Diệp Thạch cùng nhau mỗi người ném ra hai trận vây khốn lục cấp.

Đông Tây Nam Bắc, trận pháp bốn phương hướng, gắn bó với nhau, phong tỏa lại đường lui của Phong Lang.

Cảm ứng được nguy cơ, Phong Lang lục dực nhanh chóng hướng về

phía Đông phá vòng vây, phù trận hướng Đông sáng lên một chút.

Phong Lang lập tức đánh thật mạnh vào trên phù trận, bị phù trận bắn lại.

Phong Lang đầy phẫn nộ đâm trái đâm phải bên trong phù trận, bốn trận pháp bảo vệ bốn phương, không trung cũng bị đóng lại, mặc cho Phong Lang giãy dụa như thế nào thì cũng không đột phá ra.

Ở xa xa, đám người Lâm Lạc Phong đang xem cuộc chiến thông qua linh hồn lực, quan sát được tình trạng bên này.

“Trận thuật của Diệp Thạch và Mộ Thần thật lợi hại, phong tỏa được đường lui Phong Lang lục dực thì không cần lo lắng nó chạy thoát được.”

Lâm Lạc Phong cười nói.

Đan Thừa nói: “Phong Lang đúng là trốn không thoát, nhưng với thực lực của Mộ Thần Diệp Thạch thì muốn giải quyết con Phong Lang kia chỉ

sợ là không dễ dàng.”

“Cứ như vậy thì cũng có thể vây chết con Phong Lang kia, chiến thắng là chuyện sớm muộn.” Đoạn Ly cười nói.

“Muốn vây chết yêu thú lục cấp thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng đâu, kéo dài thời gian lâu thì yêu thú khác sẽ tụ tới đây, lúc đó biến thành thế nào thì https://thuviensach.vn

thật khó nói.” Đan Thừa không cho là đúng.

Diệp Thạch vung roi, một đầu bắn vào trong trận.

“Sao Diệp Thạch lại tiến vào trong trận?”Đoạn Ly híp mắt khó hiểu.

Đan Thừa cười lạnh: “Y đây là muốn chết.”

Phong Lang nhìn thấy Diệp Thạch tiến vào trong trận, đôi mắt dữ tợn, Phong Lang một đầu thẳng hướng về Diệp Thạch đụng qua.

Thân ảnh Diệp Thạch hóa thành hư ảnh, Phong Lang lục dực đánh thật mạnh vào trên trận vây khốn lần thứ hai.

“Sao thân ảnh Diệp Thạch lại đột nhiên biến mất?” Phương Vân kinh ngạc.

“Không phải là Diệp Thạch tiêu thất, mà là trong nháy mắt dung nhập vào trận pháp, Phong Lang sẽ bị trận pháp làm khó, nhưng trận pháp này là do Diệp Thạch bố trí, tất nhiên y có thể nắm giữ trận pháp.” Đoạn Ly thản nhiên nói.

“Trận pháp sư lục cấp quả nhiên lợi hại.” Lâm Lạc Phong cảm khái.

Thân ảnh Diệp Thạch đột nhiên biến mất, bỗng nhiên lại hiện ra ở

hướng Tây.

Phong Lang hé miệng gào thét, lần thứ hai hướng về phía Diệp Thạch.

Khóe miệng Diệp Thạch cong lên thành một nụ cười nhạt, một tờ phù chú lục cấp rời tay thả vào cái miệng rộng đang mở ra của Phong Lang.

“Ầm ầm.” Nổ mạnh một tiếng, cái đầu Phong Lang nổ tung, thân mình to lớn ầm ầm ngã xuống đất.

https://thuviensach.vn

Từ trước lúc nổ mạnh thì Diệp Thạch đã đi ra ngoài né.

Phù chú lục cấp nổ mạnh tạo thành tiếng vang lớn, trận pháp do Diệp Thạch và Mộ Thần cùng nhau bố trí cũng đã bị hư hao không nhỏ.

… …

“Phù chúlục cấp.” Lâm Lạc Phong híp mắt nói.

“Lần trước Diệp Thạch giải quyếtconyêu xà lục cấpcũng từngdùng quamột tờ phù chú lục cấp, hiện tại lại là một tờ, người nàytừ đâu mà cónhiều phù chú lục cấpnhư vậy?” Phương Vân không hiểu.

“Người ta có tiền, mua là đượcthôi,không phải làMộ Thần nổi danh tài đại khí thôsao!” Đan Thừa ghen tị nói.

Phù chú lục cấp, đây chính là bảo bối ngộ mà không thể cầu. Thú triều ngay trước mắt, có thêm một tờ phù chú thì tương đương có nhiều hơn một cái mạng!

“Cũngphải, Mộ Thần là trận pháp sư lục cấp, muốnlấy ramấy tờphù chú lục cấpthìcũng khôngphảilà việc khógì.” Đoạn Ly hâm mộ nói.

“Đanđạo hữu, Diệp Thạchđãgiếtđược PhongLanglục dực,ta nghĩ

chuyện này hẳn làđã chứngminhđượcnăng lực củay, ngươi nên yên tâm.”

Lâm Lạc Phong nói với Đan Thừa.

“Mưu lợimàthôi.” Đan Thừa cắn răng.

“Cho dù làmưu lợithìđócũng là bản lĩnhcủangười ta.” Đoạn Ly nói.

“Diệp Thạchđúng làcó chút năng lực,nhưngMộ Thần lạicó chút không đủnhìn, chỉ biếtđứngởmột bên xem cuộc vui, thật sự uổng phíchothanh danh tolớn củahắn.” Đan Thừa lạnh lùng nói.

https://thuviensach.vn

Đoạn Ly không để ý, nói: “ChuyệnMộ Thần am hiểu chính là luyện đan, hắn mớicó nhiêu đótuổi, sao có thể tinh thông mọi thứđược!Dù không am hiểu chiến đấuthìcũng làchuyện rấthợp tình.”

“Đủ

rồi,

Huyền

Phongchỉ

có

vài

ba

cao

thủ,

nếungườitớiđâykhôngphảilà Mộ ThầnvàDiệp Thạchthìhơn phân nửa chính là Hùng Uy, thực lực Hùng Uy cũng không quá mạnh mẽ, có lẽđểMộ Thần, Diệp Thạchtới thì sẽtốthơn một chút.” Đoạn Ly nói.

… …

Diệp Thạch và Mộ Thần thu lại thi thể của yêu lang, thu hồi trận pháp rồi đi lên phi thuyền, về tới phòng tuyến Thương Lan.

“Con yêu lang kiađãđượcgiải quyết, không cần lo lắng.” Diệp Thạch có chút đắc ý nói với Lâm Lạc Phong và Đan Thừa nói.

Lâm Lạc Phong cười nói: “Đúng làDiệp thiếu,ra tay dễ như trở bàn tay.”

Diệp Thạch cười đắc ý: “Đó là tấtnhiên,chỉ làmộtconPhong Lang lục dực mà thôi,cũng không có gì khó.”

Lâm Lạc Phong cười cười nhìn bộ dáng của Diệp Thạch, lấy ra một tờ

bản đồ, điểm nhẹ lên một chỗ rồi nói: “Về sau,từphòng tuyếncửa Lan đếncửa Mặc liền giao cho hai vị.”

Diệp Thạch tiếp nhận bản đồ, đáp: “Được!”

Diệp Thạch lấy bản đồ ra nhìn, phòng tuyến Thương Lan kéo dài ngàn dặm trên bản đồ bị chia thành bốn phần, chiều dài mỗi phần gần bằng nhau, y và Mộ Thần được phân một đoạn ngắn nhất.

https://thuviensach.vn

Trên bản đồ có mười mấy điểm đỏ đang di động, Lâm Lạc Phong lấy ra hai khối ngọc bội, giao cho Mộ Thần và Diệp Thạch, ngọc bội vừa giao tới tay hai người, trên bản đồ lại sáng lên thêm hai điểm đỏ.

“Mỗi một điểm đỏnàyliền đại biểucho mỗimột đầu lĩnh bảo hộ phòng tuyến Thương Lan, nếunhưgặp được nguy hiểmthìcó thể theobảnđồ tìm ngườicách mìnhgầnnhấtgiúp đỡ, nếunhưđầu lĩnh tử vongthìđiểm đỏ đại biểucho người đósẽlập tứcbiến mất.” Lâm Lạc Phong giải thích.

Diệp Thạch gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

“Hai vị, về saucửa Lan đếncửa Mặc liền kính nhờ hai vị.” Lâm Lạc Phong ôm quyền nói.

Đan Thừa lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, “Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thú triều cũng không phải làtrò chơi, nếu như các ngươi thất thủ,phíasau cũng không biếtcóbao nhiêu ngườichết đâu.”

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết.”

Đan Thừa lành lạnh liếc mắt nhìn Diệp Thạch Mộ Thần, lắc lắc tay áo rời đi.

Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng Đan Thừa, cau mày nói: “Có phảingười này đến thời mãn kinhrồi hay không, nhìn nóng nảyquá đi!”

Lâm Lạc Phong cười xấu hổ, “Tuy rằng tính tình Đan huynh không tốt lắm, nhưng kỳ thật, huynh ấy là người tốt.”

Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu: “Ừ, Mộ Thần nói, lúc này mà còn đồng ý đến tiền tuyến thì đều là người tốt ưu quốc ưu dân.”

Lâm Lạc Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Diệp thiếu đúng là thâm minh đại nghĩa. À Diệp thiếu này, phù chú lục cấp quý giá như vậy, https://thuviensach.vn

bình thường ngươi tốt nhất nên cố gắng dùng ít thôi.”

Diệp Thạch nghiêng đầu, không hiểu hắn nhìn Lâm Lạc Phong nói:

“Phù chú lục cấp quý giá? Ta có rất nhiều mà!”

Lâm Lạc Phong nhăn mày hỏi: “Rất nhiều sao?”

Diệp Thạch gật đầu, từ nhẫn không gian móc ra một cọc nhỏ phù chú lục cấp, “Một, hai, ba, bốn… tám, à! Cũng không nhiều lắm, chỉ có tám tờ

thôi.”

Lâm Lạc Phong: “…” Tám tờ mà còn không nhiều lắm? Những võ hoàng bình thường có một tờ là đã rất không tồi rồi, hai tờ thì chính là nghịch thiên, biết không?

“Không phải là ngươi rất thích phù chú này sao? Vậy chia cho ngươi hai tờ đi.” Diệp Thạch rút ra hai tờ phù chú lục cấp đưa cho Lâm Lạc Phong.

Lâm Lạc Phong bị bánh nhân thịt bất thình lình đập trúng đầu, thứ

trong tay Diệp Thạch thật sự đều là phù chú lục cấp? Không phải là hàng giả chứ?!

Diệp Thạch nhìn sắc mặt Lâm Lạc Phong không ngừng biến hóa, giơ

giơ phù chú trong tay lên hỏi: “Ngươi không muốn sao?”

Lâm Lạc Phong lập tức vươn tay nói: “Muốn muốn muốn!”

Mặc kệ nó có là hàng thật hay là hàng giả, dù sao đều là hàng tặng, không lấy cũng uổng, nếu như là thật, vậy chẳng khác nào mình có nhiều thêm hai cái mạng!

Diệp Thạch giao phù chú cho Lâm Lạc Phong, Lâm Lạc Phong âm thầm kiểm tra liền biết phù chú là thật.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cầm sáu tờ phù chú còn thừa quạt quạt, có chút buồn bực nói: “Địa phương quỷ quái này nóng quá đi mất!”

Lâm Lạc Phong nhìn phù chú trên tay Diệp Thạch, tâm nhịn không được mà run rẩy.

Lấy phù chú lục cấp làm quạt, dám xa xỉ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mình Diệp Thạch.

Diệp Thạch quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, “Vị tiền bối tên là Đan Thừa kia đi quá nhanh, vốn ta còn nghĩ đưa cho hắn hai tờ phù chú lục phẩm, nếu hắn đi rồi vậy thì ta đỡ tốn.”

Lâm Lạc Phong: “…”

Mặc dù Đan Thừa đã rời đi, nhưng mà cũng không có đi xa, linh hồn lực vẫn còn dừng ở bên này nghe ngóng.

Nghe thấy lời Diệp Thạch nói, Đan Thừa thiếu chút nữa hối hận phun ra một búng máu.

Cũng không chỉ có mình Đan Thừa là từ một nơi bí mật gần đó chú ý tình huống bên Mộ Thần Diệp Thạch.

“Vận khí Lâm Lạc Phong thật tốt.” Phương Vân hâm mộ nói.

“Chính xác.” Đoạn Ly ghen tị nói, hai tờ phù chú lục cấp mà lại nói đưa liền đưa, đã sớm nghe đồn Mộ Thần và Diệp Thạch tài đại khí thô, nhưng lại không nghĩ tới tài đại khí thô đến nông nỗi này.

“Đan Thừa đúng là đáng tiếc.” Phương Vân có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Ai biểu chứ.” Nghĩ đến Đan Thừa, tâm tình Đoạn Ly nhất thời cân bằng lại một ít

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

206. Chương 206

Lâm Lạc Phong cẩn thận thu lại phù chú, cười với Diệp Thạch,“NếunhưĐan huynh biết bởi vìhuynh ấy rời đisớmnêntổn thất hai tờ

phù chú lục cấp,huynh ấynhất địnhsẽhối hận hộc máu.”

Diệp Thạch nhún vai, không cho là đúng mà nói: “Chỉ làphù chúlục cấpmà thôi, Đan tiền bối là cao nhân,hẳn làsẽ không để vào mắt.”

Xa xa Đan Thừa nghe được lời Diệp Thạch nói, nội tâm hung hăng run rẩy, thiếu chút nữa liền phun ra một búng máu.

Ánh mắt Lâm Lạc Phong biến ảo cực nhanh. Chỉ là phù chú lục cấp mà thôi?! Chỉ là phù chú lục cấp mà thôi!

Đến tột cùng thì Diệp Thạch coi phù chú lục cấp thành thứ gì!

Lâm Lạc Phong nhẫn nhẫn, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Diệp thiếu, ngươi thật sự cảm thấy phù chú lục cấp khôngcoi làgì sao?”

Diệp Thạch khó hiểu nhìn Lâm Lạc Phong, trả lời: “Phù chú lục cấp rất lợi hại đúng không?” Hình như đúng thật là lợi hại, thế nhưng, một ngày Mộ Thần có thể vẽ ra hai ba tờ, cho dù có quý giá thì cũng không quý giá tới đâu.

https://thuviensach.vn

Lâm Lạc Phong nhìn biểu tình mờ mịt trên mặt Diệp Thạch, hận không thể tát một bàn tay lên. ‘Phù chú lục cấp rất lợi hại đúng không?’?!!!

Phù chú lục cấp đương nhiên là lợi hại! Hắn đã từng tham gia một lần bán đấu giá phù chú lục cấp, vài võ hoàng lúc ấy thiếu chút nữa đánh nhau vỡ đầu vì tờ phù chú này.

“Làm thế nào mà Diệp thiếu có được nhiều phù chú lục cấp như vậy?”

Lâm Lạc Phong tò mò hỏi.

Diệp Thạch nhún vai, nói với giọng đương nhiên: “Do Mộ Thần luyện ra.”

“…Mộ thiếu, ngài thật sự là… Phù chú sư lục cấp?” Lâm Lạc Phong cảm thấy khó tin nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần cười đáp: “Có rất nhiềunguyên liệu luyện chếlục phẩm phù chú cũng có thể lấy từ trên người yêu thú lục cấp, chỉ cần không thiếu yêu thú lục cấp,thì việcluyện chế phù chú lục cấp cũng không có gì khócả, bởi vậy,kỳ thật phù chú lục cấp cũngbình thường thôi.”

Lâm Lạc Phong ngổn ngang trong gió, lẩm bẩm: “Đốivới Mộ thiếu mà nói, tấtnhiênlà bình thường, bình thường…”

Lâm Lạc Phong siết chặt tay, nếu không phải là hắn đã biết Mộ Thần chỉ thích Diệp Thạch, hắn thật sự sẽ muốn gả nữ tử vừa độ tuổi trong tộc cho Mộ Thần liền.

Hai mắt Diệp Thạch tỏa sáng nói: “Nghe nói thú triều lần này sẽcórất nhiềuyêuthúcấp cao,chắc chắnyêu thú lục cấpcũngkhông ít, yêu thú lục cấp toàn thân đều là bảo đấy.”

Lâm Lạc Phong nhìn vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của Diệp Thạch, nhịn không được dừng lại một chút.

https://thuviensach.vn

Mọi người đều nói bởi vì Diệp Thạch với Mộ Thần thương quốc thương dân nên mới quay về Huyền Phong đế quốc. Kỳ thật là do hai người này nhìn trúng yêu thú lục cấp sẽ xuất hiện trong thú triều nên mới quay về!!

“Tuy rằng yêu thú lục cấp toàn thân là bảo, nhưng hai người vẫn nên bảo trọng an toàn.” Lâm Lạc Phong nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết,chúngta cóchừngmực.”

Mộ Thần và Diệp Thạch lái phi thuyền, dừng lại ngay trước cửa Mặc.

Một võ vương nhìn thấy Mộ Thần Diệp Thạch, lập tức đi ra đón.

“Xin chào Mộ thiếu, Diệp thiếu.” Hà Kính Chi bước nhanh, mang theo một nhóm võ giả tiến lên phía trước chắp tay chào hỏi.

Mộ Thần đánh giá người cầm đầu là Hà Kính Chi, hỏi: “Vùng từ cửa Lan tới cửa Mặc chỉ có một võ vương là ngươi sao?”

Hà Kính Chi cung kính nói: “Vốn chỉ có một mình ta. Nhưng Khúc Khôn tiền bối để lại lệnh bài đưa tin cho ta, nói là nếu gặp được vấn đề khó giải quyết thì có thể tìm ngài ấy, và Kinh Sí Diễm đạo hữu cũng sẽ lập tức tới đây.”

“Sư phụ?” Diệp Thạch trừng lớn mắt, “Sao ta lạikhông biết?”

“Lệnh chỉ vừa mới được gửi xuống.” Hà Kính Chi đáp.

Diệp Thạch gật đầu, “À” một tiếng.

Phía sau Hà Kính Chi có mười mấy võ linh đi theo, những võ linh này tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm đánh giá Mộ Thần và Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần và Diệp Thạch có thanh danh hiển hách. Lúc biết hai người sắp tới đây, có rất nhiều võ giả nhịn không được mà tò mò tiến tới xem thử

chân dung hai người.

Mộ Thần thản nhiên quét mắt nhìn mấy người ở phía sau Hà Kính Chi.

Mấy năm nay Mộ Thần vào Nam ra Bắc, gặp được nhiều, lại nhìn tới dân chúng Huyền Phong đế quốc, liếc mắt một cái liền có thể cảm thấy tu sĩ của Huyền Phong đế quốc quả thật quá nghèo.

Mộ Thần vung tay lên, đại lượng binh khí liền bị lấy ra.

“Thú triều đã sắp diễn ra, ta thấy binh khí của mấy vị có khả năng không đủ dùng, mấy vị lấy những thứ này phân chia đi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Hà Kính Chi thấy binh khí đầy đất, nhất thời kinh sợ: “Ta xin đại biểu các vị đạo hữu cảm tạ sự cao nghĩa của Mộ thiếu.”

Huyền Phong đế quốc bần cùng tài nguyên. Không có binh khí thích hợp, lúc tu sĩ Huyền Phong đế quốc giao thủ với tu sĩ của các đế quốc khác thì luôn ở hạ phong. Chiến đấu liên tục, binh khí của rất nhiều tu sĩ liền bắt đầu hư hao, một đám binh khí này quả thực chính là mưa rào trong lúc nắng hạn.

Tuy rằng những binh khí mà Mộ Thần lấy ra không có cấp bậc cao, nhưng số lượng lại nhiều, một đám binh khí nhiều như vậy, giá trị cũng rất xa xỉ.

Mộ Thần nhìn thoáng qua Diệp Thạch, Diệp Thạch hiểu ý lấy ra một hộp Thiên Lôi Châu.

https://thuviensach.vn

“Ở trong đây có năm trăm viên Thiên Lôi Châu, là ta mua từ bên ngoài, cũng lấy phân chia đi, để cho mọi người phòng thân.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Hà Kính Chi lần thứ hai bị chấn kinh, lắp bắp nói: “Đa tạ Mộ thiếu!”

Tu sĩ Huyền Phong đế quốc yếu hơn các đế quốc một chút, thú triều sắp diễn ra, tu sĩ mà muốn tiến bộ lên nhiều thì rất không có khả năng, Thiên Lôi Châu này chỉ cần vận dụng nguyên lực là có thể phát động.

Nhiều viên như thế, nếu như đồng thời thảy ra, chỉ sợ ngay cả yêu thú lục cấp cũng có thể bị đập chết.

Vốn Hà Kính Chi còn lo lắng về thực lực hai người chỉ ở võ vương, bây giờ có một màn như vầy, tâm đang treo cao của Hà Kính Chi trái lại buông xuống một chút.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi dọc theo phòng tuyến tuần tra một phen.

Diệp Thạch suy nghĩ nhìn phòng tuyến rồi nói: “Ta thấy nên bày ra Vạn Kiếm Sát Trận ở chỗ này, như vậy toàn bộ phòng tuyến phòng thủ sẽ

kiên cố hơn.”

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Chủ ý này không tồi.”

Đối mặt với thú triều, thực lực cá nhân chung quy cũng chỉ nhỏ bé, lợi dụng và phát huy triệt để thực lực của một đám tu sĩ mới là thượng sách.

“Gần đây Mộ tiền bối và Diệp tiền bối sống tốt nhỉ.”

Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai hai người.

Diệp Thạch quay đầu, nhìn thấy người đang đi tới thì nhất thời kinh ngạc.

https://thuviensach.vn

“Tân sư tỷ, sao tỷ lại ở đây vậy? Sư tỷ, tỷ vẫn nên gọi đệ với Mộ Thần là sư đệ đi, tỷ gọi bọn đệ là tiền bối như vậy làm bọn đệ cảm thấy mình rất già đó!” Diệp Thạch nói với Tân Như Ca.

Tân Như Ca nhún vai nói: “Vậy được rồi, Diệp sư đệ.”

“Sư tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này?” Diệp Thạch hỏi.

“Đế quốc đang lâm nguy, ai lại có thể chỉ lo thân mình, tỷ dầu gì cũng là một võ linh thất tinh, tất nhiên là muốn tới đây ra một phần lực.” Tân Như Ca cười trả lời.

“Sư tỷ đúng là ‘nữ tử không kém đấng nam nhi’, thật khiến người khác bội phục!” Mộ Thần chắp tay nói.

Tân Như Ca cười khổ: “Đừng cókhen tỷ như vậy, tổ

chimmàrơithìtrứnglàm sao an toàn được, tỷcũngchỉlà bất đắc dĩ thôi.”

“Sư tỷkhông cần phảikhiêm tốn, nếu sư tỷ không cótâm trảnợ

nướcthìsao lại tới phòng tuyến Thương Lan nguy hiểm nhấtnày chứ?” Mộ

Thần lắc đầu nói.

Tân Như Ca chắp tay sau lưng, cười, “Ai cũngnói phòng tuyến Thương Lannàylànơinguy hiểmnhất,nhưng tỷ lạikhôngthấynhư vậy.Có Mộ

Thần sư đệở đây, phòng tuyến Thương Lannày sẽchính lànơi đượcphòng thủ kiên cốnhất!”

Mộ Thần sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói: “Tân sư tỷ,tỷnói lời này có chút chiết sátđệ rồi.”

Tân Như Ca nói với Mộ Thần: “Mộ sư đệ,đệkhông cầnphảikhiêm tốn.”

https://thuviensach.vn

Tên Mộ Thần này ấy mà, nếu không phải là đã nắm chắc thì sao lại mang Diệp Thạch tới nơi này mạo hiểm.

“Hai đệ có tính toán gì không?” Tân Như Ca hỏi.

Diệp Thạch và Mộ Thần liếc mắt nhìn nhau, Mộ Thần nói: “Đệtính bày ra một cáiVạnKiếmSátTrậnởphòng tuyếnnày.Chỉ cần đưa nguyên khí vàotrongtrận phápVạnKiếmSátTrậnlàcó thể phát động kiếm khí công kích.”

Diệp Thạch bổ sung thêm: “VạnKiếmSátTrận có thể tăng phúc công kíchchomỗi

tu

sĩ,

đồng

dạngcũngtiêu

hao

nhiều

nguyên

khí.VạnKiếmSátTrận ước chừng có thể phát huy ra tớikhoảng gấp năm lầnlực sát thươngnguyên lai,ý làsát trận này còn có thểgia tăngcông kíchcủatất cảtu sĩ.”

Tân Như Ca nhăn mày hỏi: “Chẳng lẽhai đệmuốnbố trí một đại trận bao phủtất cảphòng tuyến?”

“Chỉ cần bao phủtừ cửaLan đếncửa Mặclàđủrồi, nhữngđoạn kháckhông cầnbọn đệquản.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tân Như Ca cau mày, châm chước nói: “Muốn bố trí ra một đại trậnnhư vậy, chỉ sợsẽkhông dễ dàngđúng không?”

Mộ Thần gật đầu đáp: “Đúng là không dễ, chỉ sợ đệ phải tốn không ít thời gian để luyện chế trận kỳ.”

Tân Như Ca sửng sốt hỏi: “Luyện chế trận kỳ? Chẳng lẽ đệ còn biết luyện khí?”

Mộ Thần: “Có biết một chút. Lúc trước trong bí cảnh, bởi vì rãnh rỗi nên có học một chút, sau đó lại gặp được một vị luyện khí sư lục cấp, người ấy cũng dạy đệ không ít.”

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca cắn chặt răng hỏi: “Luyện khí thuật của đệ, không phải là đã tới lục cấp chứ…”

Mộ Thần cười trả lời: “Miễn cưỡng cũng coi như vậy.”

Tân Như Ca kinh ngạc nhìn Mộ Thần, nghĩ thầm Mộ Thần thật sự là quái thai, tên này lấy đâu ra thì giờ tu luyện thế!

“Tỷ có nghe nói là đệ đưa cho Lâm Lạc Phong tiền bối hai tờ phù chú lục cấp?” Tân Như Ca nói.

Mộ Thần có chút giật mình: “Tin tức truyền nhanh vậy sao?”

Tân Như Ca gật đầu: “Phải. Hùng tiền bối cũng có nghe nói tới. Lão nhân đã nổi trận lôi đình chửi đệ không biết tôn sư trọng đạo đấy.”

Mộ Thần xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói: “Sư phụ thật là càng ngày càng nóng tính, chỉ là hai tờ phù chú lục cấp mà thôi, nếu sư phụ muốn thì đệ còn có thể không đưa sao?”

Mộ Thần lấy ra hai mươi tờ phù chú ngũ cấp, năm mươi tờ phù chú tứ

cấp đưa cho Tân Như Ca. “Sư tỷ, những thứ này tỷ cầm lấy để phòng thân, tu vi của tỷ mới là võ linh, không phát động được phù chú lục cấp, nên đệ

cũng không đưa cho tỷ.”

Tân Như Ca nhìn một chồng phù chú thật dày, hít sâu một hơi, run run nói: “Phòng thân mà dùng nhiều như vậy sao?”

“Sư tỷ đừng khách khí.” Mộ Thần nói.

Tân Như Ca nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ, khó trách lúc trước Trang Du lại nhiều lần dây dưa Mộ Thần. Một tên giàu có như thế, kêu người khác không thích cũng không được!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không để ý nói: “Phải đó sư tỷ, nếu một mình tỷ không dùng hết thì có thể chia cho nam nhân của tỷ dùng mà!”

Tân Như Ca bĩu môi: “Tỷ với nam nhân của tỷ cũng không dùng hết nhiều như vầy.”

Diệp Thạch nhún vai: “Vậy tỷ tìm nhiều thêm vài nam nhân đi rồi chia.”

Tân Như Ca: “…” Thằng nhóc Diệp Thạch này đúng là mồm chó không mọc được ngà voi!!

“Mộ Thần, đệ tính khi nào bắt đầu bố trí đại trận?” Tân Như Ca chuyển đề tài hỏi.

Mộ Thần híp mắt nói: “Thú triều tùy thời có khả năng bùng nổ, đệ tính hôm nay lập tức bắt đầu.”

“Viện trưởng Lôi Thành của luyện khí viện cũng đang ở đây, tỷ sẽ đi tìm ông ấy tới giúp đệ.” Tân Như Ca nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Luyện khí thuậtcủaLôi Thành tiền bốivô cùngtốt, cóông ấytương trợthìtấtnhiên là tốtrồi.”

Tân Như Ca cười: “Trong những người tớiđóng giữ phòng tuyến Thương Lan hẳn làcũngcó không ít luyện khísư,tỷ sẽtìm bọn họ tới giúpđệ.”

“Làm phiền sư tỷ.” Mộ Thần chắp tay nói.

Tân Như Ca không để tâm, khoát tay áo nói, “Giờcũng không thểđểmình đệlàmmệt chết, tất cả mọi người chỉtrông vào đệ thôi.”

Mộ Thần: “Đệnhất địnhsẽkhông cô phụ kỳ vọngcủasư tỷ.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

207. Chương 207

Lúc Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như đi tới đoạn phòng tuyến từ cửa Lan đến cửa Mặc thì thấy một đám tu luyện giả đang khí thế ngất trời bố trí trận pháp.

Mấy trăm con Thôn Thiên Phong dưới sự chỉ dẫn của mấy con Thôn Thiên Phong đầu đàn, uy phong lẫm liệt qua lại tuần tra.

“Sao lại có nhiều người như vậy?” Mạnh Thanh Như có chút kinh ngạc.

Đoạn Ly chắp tay sau lưng: “Nghe nóilàMộ ThầnvớiDiệp Thạch tínhbày ramột cáiVạnKiếmSáttrận trên đoạn phòng tuyến từcửa Lan đến cửa Mặc,những ngườichỗ nàyhẳn là đanggiúp đỡ bố trí đại trận.”

Mạnh Thanh Như quét linh hồn lực ra quan sát, đầy cảm thán: “Đây thật là một đại công trình!Hẳn làsẽhao phí không ít nhân lực, vật lực.”

Đoạn Ly gật đầu đồng ý: “Nói không sai,nhưngnếunhưđại trậnđược bố

trí xong, an toàncủamột đoạn phòng tuyến nàysẽđượcđề caorất lớn.”

Mạnh Thanh Như cười nói: “Lúc ở bên ngoài ta đã từnggặp qualoại trận pháp này, đíchthật là rấtlợi hại.Nó có thể chuyển hóa nguyên lựccủatu luyện giả thành kiếm khí, khiến cho mỗimộttu sĩ đều có thể lấy mộtđịchmười.Không nghĩ tới Mộ ThầnvàDiệp Thạchlại hiểu cảtrận phápnày,thật quá giỏi.”

https://thuviensach.vn

“Hơn một năm trướcthì hai ngườihọ đãđều là trận pháp sư lục cấp, lúc trước bọn họ chính là dùng trận phápgiết chếtvài võ hoàngđấy!Đều đã hơn một nămrồi, không biết trận pháp thuậtcủa bọn họ đãtớitình trạng gìnữa.”

Trong mắt Đoạn Ly hiện lên vài phần tò mò.

Mạnh Thanh Như cười khổ: “NhìnMộ thiếuvớiDiệp thiếu,tabỗngcảm thấymình quả thật quá kém.”

“Mạnh huynh nói quá lời.” Đoạn Ly cười cười.

“Nhiều Thôn Thiên Phongquá!Đã vậy trong đó còncó hơn bốn mươiconlà vương cấp, nhiều Thôn Thiên Phong nhưnàymàliên hợp công kíchcũng sẽkhông yếuhơnvõ hoàngđâu.” Mạnh Thanh Như nhìn đàn Thôn Thiên Phong bay đầy trời.

Đoạn Ly gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Xem ra ngoại giới đánh giá Mộ ThầnvàDiệp Thạch vẫncó hơithấp.” Thực lực Mộ Thần và Diệp Thạch tuyệt đối sẽ không kém hơn võ hoàng.

“Đoàn huynh,giờta mạo muội đến cầu phù chú, Mộ Thần sẽchosao?”

Mạnh Thanh Như có chút bất an hỏi.

Tại trong một nhóm võ hoàng thủ vệ phòng tuyến Thương Lan, thực lực của Mạnh Thanh Như cũng hơi thấp, khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Đoạn Ly cười, trong lòng cũng có chút không chắc chắn, “Hẳn là sẽ

được.”

Nếu như ngày đó mình lưu lại tiếp đãi Mộ Thần với Diệp Thạch thì tốt rồi, kết quả lại để cho Lâm Lạc Phong nhặt được một cái tiện nghi lớn như

vậy, thật sự là… “Hai vị tiền bối giá lâm, thứ lỗi ta không có tiếp đón từ

xa!” Diệp Thạch bay nhanh như điện đến trước mặt.

https://thuviensach.vn

Đoạn Ly chắp tay nói: “Mạo muội tới chơi, mong Diệp thiếu không thấy phiền.”

Diệp Thạch cười chắp tay đáp lễ nói: “Hai vị tiền bối nói quá lời, bọn ta rất hoan nghênh khi hai vị có thể tới đây, mời hai vị…”

Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như đi theo Diệp Thạch vào biệt viện lâm thời của Diệp Thạch.

“Diệp thiếu, ta cũng đi thẳng vào vấn đề luôn, lần này chúng ta tới đây là muốn cầu Diệp thiếu một tờ phù chú lục cấp.” Đoạn Ly chắp tay nói.

Diệp Thạch bình tĩnh sắc mặt gật đầu: “À, Mộ Thần đã sớm đoán được.”

Diệp Thạch lấy ra một cái hộp, mở ra nói: “Phòng tuyến Thương Lan tổng cộng có mười võ hoàng đóng giữ, chỗ này có hai mươi tờ lục cấp phù chú, các người cứ lấy chia đều đi, không cần trả tiền.”

Đoạn Ly sửng sốt, số võ hoàng đóng giữ phòng tuyến Thương Lan cộng thêm Lâm Lạc Phong là vừa vặn đủ mười người, theo ý tứ này của Diệp Thạch thì Lâm Lạc Phong lại còn có thêm phần! Mệnh của tên Lâm Lạc Phong này cũng không khỏi quá tốt rồi.

Diệp Thạch lại lấy ra hai tờ phù chú giao cho hai người, nói: “Nếu hai vị tiền bối đã đến đây thì cũng không thể để hai vị đến không được, hai tờ

này là đưa thêm cho hai vị.”

Đoạn Ly lăng lăng nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch ra tay quá lớn rồi, nhưng người chân chính hào phóng hẳn là Mộ Thần sau lưng Diệp Thạch.

“Điều này sao được?” Đoạn Ly tràn đầy xấu hổ nói, phần lễ này của đối phương quá nặng, nặng khiến hắn có chút chịu không nổi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhún vai không để ý: “Nguyên liệu luyện chế phù chú lục cấp phần lớn chính là huyết nhục và yêu hạch của yêu thú lục cấp, nếu như

hai vị cảm thấy ngại thì có thể đưa mấy thứ như vậy tới đây, không có cũng không sao.”

Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó chắp tay nói: “Nếu như có mấy thứ này, chúng ta nhất định sẽ đưa tới đây cho hai vị.”

Diệp Thạch cười nói: “Hai vị đều gánh vác trách nhiệm thủ vệ phòng tuyến, nhiệm vụ trọng đại, ta cũng không lưu hai vị lại nữa.”

“Vậy, bọn ta cũng không làm phiền nữa.”

“Người đã đi rồi à?” Mộ Thần đưa mắt nhìn hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, hơi cau màu ngồi xuống bên cạnh Mộ Thần: “Ừ, đi rồi.”

Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “Làm sao mà sắc mặt khó coi vậy?”

Diệp Thạch cắn môi, hơi hơi bất an hỏi: “Bọn họ sẽ đưa huyết nhục và yêu hạch yêu thú tới đây thật sao?”

“Vốn ta cũng không trông cậy vào việc bọn họ hồi báo gì, hiện tại mọi người đều đứng trên cùng một chiếc thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, dù sao cũng đã đưa, không có gì ghê gớm cả.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch đảo mắt, hỏi nhỏ: “Mộ Thần, ngươi đang lo lắng những người đó không thủ được phòng tuyến Thương Lan cho nên ngươi mới làm như vậy à?”

https://thuviensach.vn

Trong mắt Mộ Thần hiện lên tia cười, “Người hiểu rõ ta nhất vẫn là Thạch Đầu nha!”

Mộ Thần cầm đôi tay Diệp Thạch thưởng thức, trong mắt hiện lên tia châm chọc: “Đám lão gia kia lo ta với ngươi còn trẻ tuổi, cấp bậc thấp, thực lực không đủ. Nhưng ta làm sao lại không lo lắng bộ xương cốt già của bọn họ đánh không nổi chứ.”

Diệp Thạch cười rộ lên: “Nói có lý.”

Tại phòng tuyến Thiên Không đế quốc.

“Củangươiđấy!” Đoạn Ly tức giận ném hòm đựng phù chú lục cấp qua cho Lâm Lạc Phong.

Lâm Lạc Phong có chút không vui bắt lấy: “Đoàn huynh,huynh phảicẩn thận một chútchứ!Trong này chính là hai tờphù chú lục cấpđó,lỡ

như bịtổn hạithìlàmsao?”

Đoạn Ly hừ lạnh một tiếng, ghen tị nói: “Ngươi đúng là có vận cứt chó.”

Lâm Lạc Phong tươi cười trả lời: “Đoàn huynh, huynh cũng không cần nói như vậy chứ? Nói ra thì vận khí của huynh cũng không tồi đâu nha, chỉ đi một chuyến mà cũng có thêm một tờ phù chú.”

“Nào có thể so với ngươi!” Đoạn Ly liếc mắt nói.

“Chỉ kém có một tờ mà thôi.” Lâm Lạc Phong cười cười.

“Đủ rồi!Haitêngia hỏa may mắn các ngươi đều câm miệng đi!”

Trương Lê hung hăng trừng mắt nhìn hai người.

Đàm Trần đầy hưng phấn thưởng thức phù chú trên tay, “Không ngờMộ Thầnlạihào phóng đến trình độ này,đúnglàkhiếnngườikháckhó https://thuviensach.vn

tưởng tượngnổi.” Bút tích lớn như vậy đúng là làm người ta phải xấu hổ!

“Theo lần ra tay này củaMộ Thầnlàcó thể thấy được, thuậtluyệnphùcủahắnchắc chắncũng giống nhưthuật luyệnđan, xác xuất thành công cực cao!” Đoạn Ly nói.

Đám người Đàm Trần đồng ý gật đầu.

“Tại saoMộ Thầnlạihào phóng như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vìhuyếtnhụcvàyêu hạchcủayêuthú?Mấy thứ này hắnchắc chắncó thể lấy phù chú lục cấpđổivớingười khác, căn bản không cần phảilàmnhư

vầy.Chẳng lẽ bọn họ có ý đồgì khác?” Trương Lê nhăn mày, bút tích này của Mộ Thần Diệp Thạch khiến hắn không nghĩ nhiều cũng không được.

Đoạn Ly cười khổ nói: “Bởi vì hắn lovềchúng ta.”

“Lovềchúng ta? Có ý gì?” Đàm Trần khó hiểu hỏi Đoạn Ly.

Đoạn Ly cười khổ: “TênĐan ThừacủaFred đế quốc kia vẫn luôn lo Mộ

ThầnvàDiệp Thạch tuổi còn nhỏ, thực lực kémnênkhông đối phónổithú triều. Nhưng lại không biết là người ta cũng lo lắng cánh tay cánh chân già của chúng ta thủ không nổi đấy.”

Đàm Trần trừng lớn mắt: “Không thể nào!”

Đoạn Ly liếc mắt nhìn: “Không? Vìsao lạikhông? Lời này làdochính miệngMộ Thần nóira!”

“Mộ ThầnvàDiệp Thạchtrước khi vềHuyền Phong đế quốcđãchuẩn bị

sung túc,chỉ vềThiênLôiChâuthìbọn họđãchuẩn bị mấy ngànviên.Mấy ngànviênThiênLôiChâu đồng thờiđượckíp nổthìsẽlàquang cảnhgì?”

“Còn có đàn Thôn Thiên Phong dưới tay hai người, trong đám ong đó lại có mấy chục con là vương cấp, dư dả đối phó với một con yêu thú https://thuviensach.vn

hoàng cấp!”

“Chờ tới khi Vạn Kiếm Sát Trận bố trí xong, thực lực chỉnh thể của tu luyện giả bên Huyền Phong đế quốc sẽ lập tức tăng lên gấp mấy lần!”

Đoạn Ly cười khổ lắc đầu, tổng kết lại nói: “Theo ta thấy, nếu cứ như

vậy, dù cho phòng tuyến tam quốc chúng ta đều bị phá, thì phòng tuyến Huyền Phong đế quốc cũng sẽ không bị phá. Cho nên, người ta lo lắng xác thực có đạo lý!”

Lâm Lạc Phong, Đàm Trần, Trương Lê trợn mắt há mồm nhìn Đoạn Ly, không ngờ Đoạn Ly lại nghĩ như vậy.

“Đoàn huynh, lời này của huynh có phải là hơi quá lên rồi không?”

Một hồi lâu, Đàm Trần mới hồi phục lại tinh thần mà nói.

Thực lực Huyền Phong đế quốc là yếu nhất trong tứ quốc. Fred đế

quốc có ba vị võ hoàng là Đan Thừa, Phương Vân và Lữ Trình Phong đóng giữ; Huyết Nguyệt có ba vị võ hoàng là Mạnh Thanh Như, Chương Kha và Đào Dĩnh; Thiên Không đế quốc bọn họ có tới bốn là hắn, Đoạn Ly, Lâm Lạc Phong và Trương Lê. Kết quả là Đoạn Ly lại nói, Huyền Phong đế

quốc một vị võ hoàng cũng không có lại có phòng thủ kiên cố nhất, đây quả

thực là chuyện cười!

Đoạn Ly lắc đầu nói: “Các ngươi cứ chờ xem đi.”

Lúc Mộ Thần nói “Đám lão gia kia lo ta với ngươi còn trẻ tuổi, cấp bậc thấp, thực lực không đủ. Nhưng ta làm sao lại không lo lắng bộ xương cốt già của bọn họ đánh không nổi chứ” thì đã cảm nhận linh hồn lực của hắn và Mạnh Thanh Như đang nghe lén, thế nhưng hắn vẫn nói ra lời này, lời này của Mộ Thần là đang cố ý nói cho bọn họ nghe!

… … …

https://thuviensach.vn

Phòng tuyến Huyết Nguyệt đế quốc.

“Mạnh huynh, huynh chiếm tiện nghi lớn rồi! Sớm biết vậy thì ta cũng đi theo.” Đào Dĩnh tràn đầy hâm mộ nói.

Mạnh Thanh Như cười nói: “Ta cũng không nghĩ tới Mộ Thần lại dễ

nói chuyện vậy, đúng là rất ngoài dự đoán.”

Huyết Nguyệt đế quốc bọn họ mặc dù có ba võ hoàng đóng giữ phòng tuyến Thương Lan, nhưng mà ba người đều là võ hoàng mới, thực lực cũng không mạnh lắm.

“Xem ra về sau phải thân cận với Huyền Phong đế quốc một ít.” Đào Dĩnh nói.

Mạnh Thanh Như gật đầu: “Ừ.”

“Nghe nói là Mộ Thần với Diệp Thạnh gần đây đang bày Vạn Kiếm Sát Trận gì đó, hình như khi đại trận được bế trí xong thì sẽ hết sức lợi hại, đây là sự thật sao?” Chương Kha hỏi.

Mạnh Thanh Như: “Trận pháp kia vẫn còn đang bố trí, nhưng nếu đã bố trí xong, chắc chắn nó sẽ hết sức lợi hại!”

Chương Kha và Đào Dĩnh hai mặt nhìn nhau, “Mộ Thần đúng là tài giỏi!”

Nghĩ tới Mộ Thần, Mạnh Thanh Như nhịn không được mà hơi nhíu mi, “Chúng ta thu lễ của người ta nặng như vậy, nếu như còn thủ phòng tuyến không được thì mặt mũi sẽ bị ném mất.”

Đào Dĩnh gật đầu: “Đó là tất nhiên.”

… …

https://thuviensach.vn

Phòng tuyến Fred đế quốc.

“Đây làthứ gì?” Đan Thừa hỏi.

“Là phù chú lục cấpmàĐoạn Ly đưa tới, tổng cộngcó sáutờ,chiacho ba người chúng ta mỗi người hai tờ, thứ nàylàdoDiệp Thạchđưa.Diệp Thạch thật sựrấthào phóng, bởi vì Đoạn LyvàMạnh Thanh Như chạytới đómột chuyếnnênyliền đưathêm chohai ngườibọn họmỗingười một tờ phù chú lục cấp.” Lữ Trình Phong hâm mộ nói.

“Thì raMộ Thầndễnóichuyện như vậy.” Phương Vân nhịn không được mà nói.

“Phải đó!” Lữ Trình Phong phụ họa nói.

“Không nghĩ tới Mộ Thầnlạihào phóngnhư thế.” Bắt người tay ngắn, trong nhất thời Đan Thừa cũng không biết nói xấu thêm gì về hai người.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

208. Chương 208

Phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.

Diệp Thạch đi dạo phòng tuyến, những tu luyện giả thấy được liền sôi nổi cung kính hành lễ về phía Diệp Thạch.

Chỉ ngắn ngủn vài ngày, Diệp Thạch mang theo Thôn Thiên Phong mấy lần đánh đuổi yêu thú, dễ dàng treo cổ mấy chục con yêu thú vương cấp, giết ra uy danh hiển hách.

Kỳ thật không chỉ có người các đế quốc khác lo rằng thực lực Diệp Thạch với Mộ Thần không tốt, mà ngay cả những người đóng ở biên cảnh Huyền Phong đế quốc cũng đồng dạng lo lắng.

Diệp Thạch dùng thực lực cường đại đánh mất đi sự nghi ngờ của mọi người.

Diệp Thạch suất lĩnh Thôn Thiên Phong đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng.

“Thạch Đầu, hiện tạiđệcó uy vọng rất caođó!” Tân Như Ca cười nói.

“Thật hả?” Diệp Thạch mở to mắt hỏi.

Tân Như Ca gật đầu, “Đương nhiênrồi.Đệkhông phát hiệnraánh mắt mọi ngườinhìn đệđều mang theo sùng kính sao?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghiêng đầu tò mò hỏi: “Tỷ thấy, uy vọng của đệ cao, hay là uy vọng của Mộ Thần cao hơn?”

“Hẳn là của đệ.” Tân Như Ca nghĩ nghĩ rồi trả lời.

Nếu phải nói giữa Mộ Thần và Diệp Thạch ai lợi hại hơn, thì chỉ sợ

chính là Mộ Thần, bởi vì Mộ Thần tinh thông cả phù chú, trận pháp, đan dược. Đừng nhìn Diệp Thạch đánh vui vẻ ở tiền tuyến, nếu mà không có Mộ Thần luyện chế phù chú, Diệp Thạch làm sao có thể lấy phù chú lục cấp ném mà không tiếc được!

Thế nhưng, tên Mộ Thần này thoạt nhìn yếu đuối, lại bởi vì hắn rất ít khi ra tay, nên người phía trên đều biết hắn rất lợi hại, còn người phía dưới lại cảm thấy Diệp Thạch giết ở tuyến đầu cứu mọi người thì lợi hại hơn.

Tân Như Ca híp mắt, lúc trước nàng còn nghe thấy vài tên tán tu không hiểu chuyện nói rằng Mộ Thần là tiểu bạch kiểm mà Diệp Thạch nuôi.

Diệp Thạch đưa mắt nhìn trận pháp khổng lồ đang được bố trí, mãn nguyện nói: “Chiếutheotiến độ như vậy, qua ba ngàynữa làhẳn có thể

hoànthành.”

Tân Như Ca gật đầu lên tiếng: “Ừ.”

Tân Như Ca nhìn trận pháp kéo dài ngàn dặm, trong mắt hiện lên vài tràng cảnh, đã có một bộ phận trận pháp có thể sử dụng, đích thật là phi thường lợi hại, nếu như trận pháp này được bố trí xong, thực khó tưởng tượng là có thể lợi hại đến trình độ gì.

Diệp Thạch nhìn trận pháp khổng lồ, khóe miệng cong lên, “Đúnglà người nhiềuthìlực lượnglớn.”

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca gật đầu đồng ý: “Chính xác!” Tuy Mộ thần là thiên tài, nhưng có một số việc phải cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới được.

“Mộ Thần nói làLôi Thànhđãgiúp hắn khôngít.” Ánh mắt Diệp Thạch lóe sáng nói.

Tân Như Ca cười khổ, năm đó Lôi Thành tâm tâm niệm niệm muốn Mộ Thần đồng ý tiến vào luyện khí viện, kết quả, tuy rằng Mộ Thần không có tiến vào luyện khí viện, nhưng luyện khí thuật lại im hơi lặng tiếng tiến vào lục cấp.

Năm đó Mộ Thần đối với luyện khí thuật dốt đặc cán mai, làm cho Lôi Thành thập phần thất vọng, hiện giờ trận pháp thuật của Mộ Thần quá tốt, lại khiến cho Lôi Thành chịu đả kích thật sâu.

“Rốt cuộcthìluyện khí thuậtcủaMộ Thầnđâu ra vậy?” Tân Như Ca nhướng mày hỏi.

“Năm đólúc bị nhốt trongbí cảnh,bởi vì quá rãnh nênMộ Thầnthửhọc.”

Diệp Thạch thản nhiên trả lời.

Tân Như Ca: “…” Năm đó ở bên ngoài bí cảnh có một đống võ hoàng mà Mộ Thần lại còn có thể rãnh rỗi nhàm chán đến vậy, đúng là lợi hại.

“Sauđó thìgặpđượcMạc Phong tiền bối, luyện khí thuậtcủaMạc Phong tiền bối vô cùngtốt, chỉ điểm Mộ Thần không ít.” Diệp Thạch kể lại.

Tân Như Ca cười miễn cưỡng, nói: “Cácđệ cóvận khí không tồi.”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúnglàvậy!”

“Diệp thiếu,ởphíaĐôngNam córất nhiềuyêu thúđanghướng lại đây.”

Một tu sĩ vội vàng chạy tới thông báo.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghe vậy thì biến sắc, nhanh chóng chạy tới địa điểm xảy ra chuyện.

… …

Lúc Diệp Thạch chạy tới thì Mộ Thần đã đến.

Một đoàn lửa màu xanh không ngừng từ trong thân thể Mộ Thần toát ra, những yêu thú đón đầu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn.

Con trước ngã xuống, con sau tiến lên, thậm chí yêu thú ngay tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trong giây lát đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô.

Ngọn lửa màu xanh chiếu rọi dưới bầu trời, dưới ánh lửa chiếu rọi, vẻ

mặt Mộ Thần dị thường yêu dị.

Mộ Thần độc lập đứng trong gió, ngọn gió thổi sợi tóc Mộ Thần nhẹ

bay, thân ảnh Mộ Thần trong gió thoạt nhìn có chút đơn bạc gầy yếu.

Nhưng mà, chính là một khối thân thể không tính là cường tráng như

vầy lại ngăn cản nổi ngàn vạn yêu thú.

Yêu thú chết đi càng ngày càng nhiều, yêu thú không ngừng bị yêu thú đằng sau đẩy lên phía trước, đối mặt với ngọn lửa quỷ dị, chúng nó rốt cục cũng bắt đầu kích động lui về phía sau.

Yêu thú triều mạnh mẽ xông tới, tới nhanh, đi cũng nhanh.

Sau khi thú triều thối lui, ở chiến trường chỉ còn lại một mảnh thi thể

yêu thú bị đốt trọi.

Mộ Thần nhìn yêu thú triều đã thối lui, thản nhiên híp mắt, sắc mặt lạnh nhạt như nước.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần xoay thân lại, thản nhiên nói với vài tu luyện giả đang trợn mắt há mồm bên cạnh: “Đi quét tước chiến trường đi.”

Chiến trường im lặng một mảnh, một đám tu luyện giả đều bị Mộ

Thần ra tay như sấm rền gió cuốn doạ cứng người.

Sắc mặt Mộ Thần như thường ly khai chiến trường, mọi người lăng lăng nhìn theo bóng dáng Mộ Thần rời đi.

Cho tới nay, ấn tượng mà Mộ Thần cho mọi người đều chính là một

‘nhân viên hậu cần’ cường đại. Mọi người đều cho là Mộ Thần am hiểu luyện đan, am hiểu chế phù, thậm chí am hiểu luyện khí, nhưng lại không am hiểu chiến đấu.

Mộ Thần kỳ thật là được Diệp Thạch bảo hộ! Có rất nhiều người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại chấp nhận điểm này.

Nhưng mà, một màn ngày hôm nay lại triệt để đảo điên ấn tượng của mọi người đối với Mộ Thần.

Một đám tu luyện giả nhìn theo bóng dáng Mộ Thần, cái bóng dáng này lúc trước ở trong mắt mọi người có chút mỏng manh, giờ phút này lại trở nên dị thường cao lớn.

Tân Như Ca lăng lăng nhìn Mộ Thần, lẩm bẩm: “Mộ Thần thật đúng là lợi hại!”

Diệp Thạch có chút khó hiểu nhìn Tân Như Ca, hỏi: “Mộ Thần vẫn luôn rất lợi hạimà!Tỷkhông biết sao?”

Tân Như Ca cứng họng một chút, rồi cười ha ha nói: “Hiện tạimớibiết.”

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca cúi đầu, trong khoảng thời gian này Mộ Thần cả ngày tránh trong phòng không ra khỏi cửa, không bước khỏi cổng, nàng cũng sắp quên là Mộ Thần này kỳ thật là một tên tâm ngoan thủ lạt, giết người không thấy máu.

Gần đây Mộ Thần vẫn luôn rất an tĩnh, sao giờ lại đột nhiên ra tay?

Chẳng lẽ Mộ Thần nghe nói tới lời đồn hắn là tiểu bạch kiểm bị Diệp Thạch bảo hộ?

Diệp Thạch nghiêng đầu đánh giá Tân Như Ca, hỏi: “Sư tỷ,tỷđang suy nghĩ gìthế?”

Tân Như Ca lắc đầu nói: “Không có gì, không có gì.”

Diệp Thạch nhìn một mảnh thi thể, lắc đầu nói: “Tuy Mộ Thần dùng dị hỏa công kích rất cường đại, nhưng mà tính phá hư quá lớn, mấy thứ da lông hay huyết nhục yêu thú đều không dùng được nữa, cũng may yêu hạch trân quý nhất không bị thiêu mất.”

Biểu tình Tân Như Ca co rúm lại, thầm nghĩ, hơn hai mươi tờ phù chú lục cấp mà ngươi cũng tùy tiện cho, bây giờ lại đi lo lắng cái gì mà da lông huyết nhục không dùng được, có phải là có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi không!

Tân Như Ca nhìn thi thể đầy đất rồi nói: “Nhóm yêu thú lần này có vẻ

mạnh hơn mấy nhóm trước một tí.”

Diệp thang gật đầu: “Đúng thế.”

“Hy vọng trận pháp có thể mau chóng bố trí xong, nếu không thì chỉ

sợ ngăn không được thú triều.” Tân Như Ca lo lắng nói.

Diệp Thạch híp mắt nói: “Nhanhthôi.”

… …

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đi vào biệt viện của mình, Lôi Thành dò hỏi: “Mộ thiếu, tình huống bên ngoài thế nàorồi?Rấtkhôngtốtsao?”

“Đã giải quyếtxong rồi.” Mộ Thần không để ý nói.

Lôi Thành sửng sốt một chút, lập tức nói: “Kỳ thậtthì ởbên ngoài cóDiệp thiếu, ngài không ra taycũng không xảy ra vấn đề.”

Mộ Thần nói: “Nhưvậy cũngkhông sai,nhưngcũng không thể đặthết tất cả mọi chuyện trên ngườiThạch Đầuđược!” Nếu hắn lại còn không ra tay, ai cũng sẽ coi hắn thành tiểu bạch kiểm bị người bảo hộ mất.

“Mộ thiếu, ngài đốivới Diệp thiếu thật tốt!” Lôi Thành cười nói.

Mộ Thần cười: “Thật à? Diệp Thạch đốivớita cũngrấttốt.Đúng rồi, cònthiếu bao nhiêutrận kỳnữa?”

Sắc mặt Lôi Thành lập tức nghiêm túc lên, đáp: “Còn thiếu một trăm tám mươi cây.”

Mộ Thần gật đầu: “Phải nắm chặt thời gian một chút, nhóm yêu thú ngày hôm nay tựa hồ lợi hại hơn mấy ngày hôm trước, cứ như vậy thì sớm muộn gì sẽ bùng nổ thú triều quy mô lớn.”

Sắc mặt Lôi Thành biến đổi, lúc trước có tới mấy chục con yêu thú vương cấp, nếu không phải là Mộ Thần với Diệp Thạch có thủ đoạn kinh người thì phòng tuyến đã sớm đã bị công phá.

“Lôi tiền bối, tiền bối đã là võ linh cửu tinh đỉnh phong rồi, còn chưa nếm thử đột phá sao?” Mộ Thần đột nhiên hỏi một câu.

Lôi Thành xấu hổ cười: “Tư chất của ta so với Mộ thiếu ngài thì kém quá xa, ta đã từng thử đột phá, nhưng lại bị thất bại.”

https://thuviensach.vn

Võ linh cửu tinh đỉnh phong nhìn như kém võ vương không xa, nhưng trên thực tế thì lại cách nhau khá xa, có tới chín thành võ linh cửu tinh một đời đều sẽ dừng ở giai đoạn này, chỉ có một thành đột phá thành võ vương.

Đột phá võ linh cửu tinh thất bại một lần, nếu muốn đột phá tiếp thì khó khăn sẽ nhân thêm.

“Viên Phá Vương Đan này ta tặng tiền bối.” Mộ Thần tùy tay ném bình đan dược cho Lôi Thành.

Lôi Thành sửng sốt tiếp lấy, sau đó có chút xấu hổ nói: “Điều này làm sao được?”

“Lôi tiền bối không cần phải khách khí, tình huống trước mắt ngài cũng biết mà, nếu ngài đột phá võ vương thì sẽ là trợ giúp lớn cho tiền tuyến.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Trên thực tế, ảnh hưởng của chiến lực một võ vương đối với trận chiến cũng không lớn, nhưng mà, Lôi Thành chính là luyện khí sư! Nếu như hắn trở thành võ vương thì luyện khí thuật cũng sẽ nâng cao.

“Như vậy, ta từ chối thì bất kính.” Sắc mặt Lôi Thành nghiêm túc nói.

Mộ Thần nói: “Tiền bối nhanh đi dùng đan dược trước đi, việc luyện chế trận kỳ để ta cũng được.”

Lôi Thành gật đầu: “Được.”

Tân Như Ca đi vào luyện khí thất, lại chỉ có thấy mình Mộ Thần, “Mộ

Thần, Lôi tiền bối đâu rồi?”

“Ông ấy đang thử đột phá võ linh.” Mộ Thần nói.

“Sao lại đột nhiên nghĩ đếnviệcthử đột phá võ linh?” Tân Như Ca kinh ngạc hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không để ý nói: “Đệđưa choông ấymột viênPháVươngĐan.”

Tân Như Ca gật đầu, “Thì ralà như vậy!Đệ cũngđủ hào phóngnhỉ.”

Mộ Thần không cho là đúng: “Mọi ngườiđều sinh sống chungmộtđếquốc, lýranên đồng tâm hiệp lựcmới phải.Tân sư tỷ,tỷnói cho những võ linh cửu tinhbên ngoài là, chỉ cần có linh thảoPháVươngĐanthìcó thể tới chỗđệđổilấyđan dược.”

Tân Như Ca sửng sốt: “Đệcũng quá hào phóngrồi.”

Mộ Thần không để tâm, cười nói: “Võ vươngtrongHuyền Phong đế

quốc quá ítđi.”

Tân Như Ca nghe vậy thì cười khổ: “Đúnglàvậy!”

Võ vương của những quốc gia khác ít nhất cũng có tới mấy trăm, mà Huyền Phong đế quốc bọn họ cộng thêm những võ vương lánh đời không ra, tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ mới hai mươi, chênh lệch quá lớn.

Một trận nguyên khí dao động truyền đến, sắc mặt Tân Như Ca vui vẻ,

“Mộ Thần, hình như Lôi tiền bối đang thăng cấp.”

Mộ Thần gật đầu.

Vài canh giờ sau, Lôi Thành thuận lợi thăng cấp thành võ vương. Lôi Thành thăng cấp khiến cho phòng tuyến Huyền Phong đế quốc có thêm một viên đại tướng, sự tin tưởng của tu sĩ tiền tuyến càng mạnh hơn vài phần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

209. Chương 209

Phòng tuyến Thiên Không đế quốc.

Đàm Trần nhìn hình ảnh hàng vạn hàng nghìn yêu thú bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt thành tro tẫn trên vách tường, trong lòng phát lạnh.

“Thật là dị hỏa lợi hại! Năng lực khống hỏa cũng thật cường đại!

Trong bầy yêu thú kia hẳn là có mấy con vương cấp, nhưng khi đối mặt với hỏa diễm lại không hề có chút lực chống đỡ nào.” Đàm Trần cảm khái.

Ngọn lửa màu xanh hoá thân thành chiến thần, dễ dàng giết chết yêu thú, cưỡi xe nhẹ đi đường quen khống chế nhiều hỏa diễm như vậy, linh hồn lực Mộ Thần chắc chắn không hề yếu hơn võ hoàng.

Đàm Trần híp mắt, mặc dù hắn là võ hoàng, nhưng nếu gặp được số

lượng yêu thú cỡ đó thì hắn cũng không có khả năng giải quyết sạch sẽ lưu loát như Mộ Thần. Thứ dị hỏa này, lực sát thương đúng thật là lớn, khó trách nó là vật mà mọi người đều muốn có.

Đôi mắt Trương Lê mở lớn không dám tin, “Ta thật sự không biết tên tiểu bạch kiểm Mộ Thần này lại biết chiến đấuđấy.”

Lâm Lạc Phong chớp chớp mắt, lăng lăng nói: “Ta chỉ biết là Diệp Thạch lợi hại, lại không nghĩ tới Mộ Thần cũng không kém bao nhiêu!”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần mới chỉ vận dụng dị hỏa, còn đòn sát thủ Thôn Thiên Phong vẫn chưa dùng đâu.” Đoạn Ly nói.

“Nghe nói Vạn Kiếm Sát Trận đã có một vài bộ phận bắt đầu sử dụng rồi, nó hết sức lợi hại, tu sĩ cấp võ sư thậm chí có thể phát huy ra tới thực lực cấp võ linh.” Lâm Lạc Phong nói.

Đàm Trần thở ra một hơi, nói: “Đoàn huynh, ta bắt đầu tin tưởng lời ngươi rồi, cho dù phòng tuyến tam quốc chúng ta có bị phá, phòng tuyến Huyền Phong đế quốc cũng chưa chắc sẽ bị phá.”

“Vậy cũng chưa chắc, việc bản đồ Huyền Phong đế quốc ngắn vẫn rất rõ ràng, chẳng những ít võ hoàng, cả võ vương cũng ít.” Trương Lê lắc đầu nói.

Đoạn Ly híp mắt: “Chuyện của Huyền Phong đế quốc thì để Huyền Phong đế quốc đi quan tâm, có Mộ Thần và Diệp Thạch ở đó, bên phía bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, chúng ta cứ bảo vệ tốt bên chúng ta là được rồi. Với lại gần đây, thế công yêu thú càng ngày càng thường xuyên, chúng ta cũng không thể khinh thường.”

… …

Lúc này trong căn phòng nghị sự ở phòng tuyến Huyết Nguyệt đế

quốc đang phát ra hình ảnh Diệp Thạch Mộ Thần xuất chiến.

Mộ Thần đại khái cũng không ngờ, vào phút ngắn ngủn hắn ra tay, trong khoảnh khắc hình ảnh đó đã được truyền bá khắp nơi.

Chương Kha khoanh tay, nhìn hình ảnh trên vách tường, nhíu mày nói:

“Ta biết Diệp Thạch là một người ngoan độc, nhưng có vẻ như là Mộ Thần ác hơn!” Trong khoảnh khắc huỷ diệt ngàn vạn yêu thú, Mộ Thần ngay cả

lông mày cũng không động một chút, khí độ tao nhã như vậy thật sự khiến người khác xấu hổ.

https://thuviensach.vn

Đào Dĩnh gật đầu thầm chấp nhận, nói: “Đúng vậy, hình như là Mộ

Thần dùng dị hỏa, đã sớm nghe đồn Mộ Thần có dị hỏa, thật không nghĩ tới dị hỏa chẳng những có thể dùng để luyện đan mà còn có thể dùng cho chiến đấu, lực sát thương còn mạnh mẽ tới vậy.”

Chương Kha híp mắt trầm tư một chút, nói: “Cấp bậc của dị hỏa đó, nhất định đã là lục cấp!”

Mộ Thần có dị hỏa lục cấp cùng với Thôn Hỏa Trùng tương trợ, bất luận người nào trong ba người bọn họ cũng đều không phải là đối thủ của hắn.

“Tỉnh táo chút đi, trong tứ quốc, trừ Huyền Phong đế quốc thì coi như

Huyết Nguyệt đế quốc chúng ta yếu nhất, bây giờ Huyền Phong đế quốc có Mộ Thần và Diệp Thạch ngang trời xuất thế, đế quốc chúng ta cũng không thể để mất mặt được.” Mạnh Thanh Như nhẹ hít một hơi rồi nói.

Chương Kha cùng Đào Dĩnh thở dài nhìn nhau, sau đó thận trọng gật đầu.

… …

Phòng tuyến Fred đế quốc.

“Tiểu bạch kiểm Mộ Thần này thật lợi hại! Vốn ta đang cho rằng tên nhóc đó là một tên ăn bám chớ.” Phương Vân nhìn hình ảnh trên tường lẩm bẩm.

Lữ Trình Phong vuốt cằm nói: “Xác thực không thể khinh thường hai tên nhóc kia!”

Phương Vân híp mắt trầm tư, rồi cười nói: “Thực lực bọn họ càng mạnh càng tốt, thực lực bọn họ càng mạnh, phòng tuyến lại càng khó phá.”

https://thuviensach.vn

Lữ Trình Phong cười nói: “Lúc trước ta còn lo thực lực Mộ Thần Diệp Thạch không đủ, giờ nhìn lại, tựa hồ là ta buồn lo vô cớ rồi, phòng tuyến Huyền Phong đế quốc hiện tại có khả năng chắc chắn hơn cả Fred đế quốc chúng ta.”

Phương Vân tràn đầy tán thưởng nói: “Mộ Thần mới có bao nhiêu chứ! Chẳng những tinh thông học thuật, lại còn am hiểu chiến đấu, đúng là…”

Đan Thừa nghe hai người Phương Vân và Lữ Trình Phong ngươi một lời ta một lời, hắn không có cách nào mở miệng nói hai người tăng chí khí cho người ta mà giảm đi uy phong của mình, bởi vì quả thật thực lực mà Mộ Thần Diệp Thạch bày ra không yếu hơn võ hoàng chút nào.

“Đám lão gia kia lo ta với ngươi còn trẻ tuổi, cấp bậc thấp, thực lực không đủ. Nhưng ta làm sao lại không lo lắng bộ xương cốt già của bọn họ

đánh không nổi chứ.”

Thiên hạ không có bức tường nào không thông gió, những lời đó của Mộ Thần đồng dạng cũng truyền đến tai Đan Thừa. Sau khi Đan Thừa biết liền giận dữ, nhưng vừa nhận được đại nhân tình từ Mộ Thần, hắn cũng không biết nói gì.

Đan Thừa siết chặt tay: “Phòng tuyến Huyền Phong đế quốc hiện tại tạm thời không cần chúng ta lo lắng, chúng ta cũng phải thức tỉnh đi, nếu như thua bởi hai tên nhóc, chỉ sợ sẽ bị hai tên đó chê cười chết.”

Lúc trước là hắn xem thường Mộ Thần và Diệp Thạch nhất, nếu như

lúc này biểu hiện kém hơn hai người, vậy mặt mũi hắn thật sự sẽ không còn.

Phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn Vạn Kiếm Sát Trận đã được hoàn thành, trong mắt nở rộ tinh quang, “Thật tốt quá! Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.”

Vạn Kiếm Sát Trận nối thành một mảnh, giống một con mãnh thú yên lặng ngủ đông.

Khóe miệng Hà Kính Chi cong lên, gần đây yêu thú tới đây có chút thường xuyên, tuy rằng tụi nó bị đánh lui, nhưng vẫn luôn làm cho lòng người lạnh băng.

Hiện tại trận pháp đã bố trí xong toàn bộ, cuối cùng hắn đã có thể thở

ra một hơi.

Hà Kính Chi đi theo Diệp Thạch tới phòng tuyến, một đội vệ binh thần sắc nghiêm túc qua lại tuần tra, nhìn thấy hai người, một đám võ giả liền sôi nổi hành lễ.

Hà Kính Chi chú ý tới, ánh mắt một đám võ giả nhìn Diệp Thạch tràn ngập sùng kính, ngưỡng mộ, khâm phục…

“Diệp thiếu, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, cách hai mươi mét sẽ có một đội gồm mười võ linh và một trăm võ sư bảo hộ.” Hà Kính Chi nói.

Trước khi Mộ Thần và Diệp Thạch đến thì sĩ khí ở tiền tuyến rất suy sụp, cả đám võ giả đều chỉ dựa vào một tấm lòng nhiệt huyết mà cô gắng chống đỡ, chỉ cầu có thể ngăn được thêm một con yêu thú.

Thế nhưng sau khi Mộ Thần Diệp Thạch đến, loại tình huống này đã được cải thiện lớn.

Tuy nói người đến tiền tuyến đều đã sớm có quyết tâm không để ý đến sinh tử, nhưng nếu thật sự có thể sống thì ai lại muốn chết đâu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch và Hà Kính Chi cung nhau tuần tra phòng tuyến, một số

lượng lớn linh thú bỗng hướng về phía phòng tuyến công kích.

Diệp Thạch nhìn thấy mấy trăm võ giả phụ cận phòng tuyến đồng thời xông lên trước đưa nguyên lực vào đại trận, sau đó đại trận như là mãnh thú trong giấc ngủ say tỉnh lại.

Vô số kiếm khí dâng lên bổ về phía yêu thú, từng đạo kiếm khí chia năm xẻ bảy những yêu thú.

Tu luyện giả của Huyền Phong đế quốc tuy thực lực không cao, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều, dựa thêm trận pháp, yêu thú công chiến tới, tất cả đều bị treo cổ.

Diệp Thạch nhìn yêu thú chết đi bên ngoài trận pháp, khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên, “Cũng không tệ lắm.”

Hà Kính Chi gật đầu, nói: “Vâng! Phòng tuyến đã được bố trí xong, tất cả mọi người đã có thể tự hành động giải quyết thú triều loại nhỏ, không cần Diệp thiếu ngài chuyện gì cũng tự thân vận động.”

Thú triều loại nhỏ như vậy, hiện tại mọi người đã không để vào mắt, nhưng nếu như là trước khi Mộ Thần Diệp Thạch đến, thì khi trận thú triều như vầy phát sinh một lần, đều sẽ có mấy chục thậm chí hơn trăm người chết.

“Ừ, gần đây yêu thú đến đều là vương cấp, yêu thú vương cấp quá yếu, không xứng để ta ra tay.” Diệp Thạch đắc ý dào dạt nói.

Hà Kính Chi cười khan nói: “Diệp thiếu… thật lợi hại!”

“Diệp thiếu, có yêu thú lục cấp xuất hiện, ở trung bộ, ngài mau tới đi!”

Một tu luyện giả vội vội vàng vàng tìm Diệp Thạch thông báo.

https://thuviensach.vn

Nghe được lời người đó nói, tâm Hà Kính Chi lộp bộp trầm xuống, thầm nghĩ: Diệp Thạch đúng là miệng quạ đen.

“Cuối cùng cũng xuất hiện yêu thú lục cấp.” Diệp Thạch hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng chạy vội về phía trước.

Hà Kính Chi nhìn theo bóng dáng hưng trí của Diệp Thạch, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Lúc Diệp Thạch đến đó, ở đấy đã có ba võ vương cùng với mấy chục võ linh.

Có Mộ Thần không keo kiệt cung cấp đan dược, trong khoảng thời gian này đã có bốn vị võ linh đỉnh phong thăng cấp thành võ vương, trong ba vị võ vương ở đây đã có hai vị là võ vương mới.

Mọi người đồng tâm hiệp lực phát động đại trận, vạn mũi tên đồng thời bắn ra, nồng đậm kiếm khí tập trung công kích yêu thú lục cấp, để lại trên người con yêu thú lục cấp kia từng đạo vết thương sâu tới tận xương.

Hà Kính Chi nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ, Vạn Kiếm Sát Trận này quả

nhiên lợi hại, chỉ dựa vào sát trận thế mà lại có thể bức yêu thú lục cấp thành như vậy.

“Yêu thú lục cấp lục tinh!”Hai mắt Diệp Thạch tỏa sáng nói.

Hà Kính Chi nhịn không được mà há to miệng, không ngờ lại là một gia hỏa lớn cỡ này.

“Nhìn cái gì vậy! Mau tới hỗ trợ coi!” Kinh Sí Diễm rốt cục nhịn không được mà quát Diệp Thạch.

Tuy rằng Vạn Kiếm Sát Trận rất lợi hại, nhưng cũng phải lấy nguyên lực phát động, trước khi Diệp Thạch đến thì họ đã sớm không ngừng đưa https://thuviensach.vn

nguyên lực vào trong trận, giờ đã là nỏ mạnh hết đà, thế mà khi Diệp Thạch đến lại đứng đó ngơ ngác xem cuộc vui.

Nghe được tiếng quát của Kinh Sí Diễm, Diệp Thạch lập tức hoàn hồn lại.

Diệp Thạch vung lên ống tay áo, trên trăm con Thôn Thiên Phong xuyên thấu trận pháp, quét tới con yêu thú kia.

Trên người con yêu thú đó đã đổ máu, đối với Thôn Thiên Phong mà nói, yêu thú bị đổ máu liền có nghĩa là có sơ hở, mà con yêu thú đó cả

người đều là máu, không thể nghi ngờ gì toàn thân đều là sơ hở.

Mấy trăm con Thôn Thiên Phong giống nghe mèo ngửi thấy mùi cá, thuần thục cắn chết con yêu thú lục cấp bên ngoài.

Diệp Thạch nhanh chóng nhảy ra ngoài trận pháp, bỏ con yêu thú kia vào nhẫn không gian, lại hoả tốc chạy vào trận pháp.

Kinh Sí Diễm nhìn Diệp Thạch chạy xuyên qua đàn yêu thú, bị dọa đến mức tim muốn ngừng đập.

“Con làm gì thế kia? Tuy con yêu thú lục cấp kia đã chết, nhưng bên ngoài còn có nhiều yêu thú lắm đấy!” Kinh Sí Diễm tức giận trừng Diệp Thạch.

Diệp Thạch ngượng ngùng thè lưỡi, “Thi thể yêu thú lục cấp có giá trị

rất lớn.”

“Giá trị có lớn đi nữa thì cũng không đáng để con mạo hiểm như vậy!”

Kinh Sí Diễm nói, thần sắc nghiêm nghị.

“Con biết đúng mực mà, sư phụ, ngài đừng lo lắng.” Diệp Thạch cười cười lấy lòng với Kinh Sí Diễm.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ trừng mắt một cái với Diệp Thạch.

Hai vị võ vương bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm mặc không lên tiếng trộm nhìn Kinh Sí Diễm và Diệp Thạch. Kinh Sí Diễm là sư phụ của Diệp Thạch, hắn có thể tùy ý quở trách Diệp Thạch, nhưng bọn họ thì khác, dựa theo thực lực mà nói, Diệp Thạch tuyệt đối có thể coi là tiền bối bọn họ.

“Con yêu thú kia là lục tinh sao?” Kinh Sí Diễm nhíu mày nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng ạ!”

Kinh Sí Diễm nhăn mày: “Còm sớm vậymà đãxuất hiện yêu thúhoàng cấplục tinhrồi.”

Diệp Thạch không hiểu: “Rất sớm saoạ?”

Kinh Sí Diễm gật đầu, sắc mặt ngưng trọng: “Rất sớm!” Ấn theo sách cổ ghi lại, thú triều thậm chí có khả năng sẽ kéo dài tới mười mấy năm, và tới năm thứ hai thì yêu thú lục cấp mới sẽ xuất hiện, nhưng mà hiện tại mới chỉ là năm thứ nhất.

Nếu như thú triều sớm bùng nổ vài năm, lúc bấy giờ Khúc Khôn bị

nhốt, Hùng Uy chưa giải quyết được hàn độc, Mộ Thần và Diệp Thạch vẫn là con nít, vậy chỉ sợ Huyền Phong đế quốc đã sớm bị thú triều huỷ diệt.

Gương mặt Kinh Sí Diễm hiện lên nồng đậm ưu phiền.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

210. Chương 210

Mộ Thần từ trong biệt viện đi ra, nhăn mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Có một con yêu thú lục cấp lục tinh đi tới làm ầm ĩ, động tĩnh cũng không nhỏ.” Thần sắc Diệp Thạch thong dong như không hề để trong lòng.

Mộ Thần khoanh tay nhướng mày: “Chỉ là một con yêu thú lục cấp thôi mà, cũng không có gì ghê gớm.”

Đám người Kinh Sí Diễm nghe được lời Mộ Thần nói, thiếu chút nữa hộc máu.

Cả đám võ vương hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nụ cười khổ trên mặt đối phương.

Yêu thú lục cấp cũng không có gì ghê gớm!?

Trong cảm nhận Mộ Thần thì cái dạng yêu thú gì mới xem như là ghê gớm?

Tên này hình như vẫn còn là võ vương cửu tinh, không biết lúc hắn trở

thành võ hoàng thì ngữ khí sẽ lớn tới tình trạng gì nữa.

Kinh Sí Diễm bị một câu của Mộ Thần làm cho cứng miệng, cố tình lúc này Diệp Thạch lại gật đầu đồng ý nói: “Đúng thật là không có gì ghê https://thuviensach.vn

gớm cả, trước khi ta đến thì con yêu thú này đã bị sư phụ đánh trọng thương rồi, ta vừa tới đó đánh vài cái liền chết.”

Mộ Thần mỉm cười khen ngợi Diệp Thạch: “Thực lực Thạch Đầu lại mạnh hơn rồi.”

“Không phải ta, là thủ hạ của ta, giờ lại có thêm ba con Thôn Thiên Phong thăng cấp vương cấp, đáng tiếc là lúc đối phó với con yêu thú lục cấp kia, có bốn con đã bị đánh chết.” Diệp Thạch đầy buồn bực nói.

Mộ Thần cũng không để bụng: “Chết cũng không sao, nuôi lại là được.”

Thực lực Thôn Thiên Phong rất cao, giọng khách át giọng chủ cũng không phải chuyện tốt gì, đương nhiên, nếu như Diệp Thạch thăng cấp võ hoàng thì lại khác, Thôn Thiên Phong được trời cao ưu ái, chỉ cần có nguyên thạch là có thể không ngừng thăng cấp.

Kinh Sí Diễm không nhịn được mà mở miệng: “Yêu thú lục cấp rất khó giải quyết, nhưng bởi vì có Vạn Kiếm Sát Trận được bố trí nên trận địa của chúng ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ. Nếu không có sát trận này thì sẽ có phiền toái lớn. Lỡ như có hai con yêu thú tới đây thì sẽ càng khó giải quyết.”

Nếu không có cái sát trận này thì vài người bọn họ đối phó với yêu thú căn bản là đưa đồ ăn tới trước mặt nó!

Diệp Thạch hơi nhăn mày, gật đầu nói: “Chuyện này cũng phải, nếu như không có sát trận, chỉ sợ lúc đối phó với tụi nó sẽ phí chút tay chân.”

Kinh Sí Diễm: “…” Chỉ là phí chút tay chân mà thôi??

“Ở chỗ chúng ta có yêu thú đánh bất ngờ. Không biết phòng tuyến tam quốc Fred, Thiên Không và Huyết Nguyệt sao rồi.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch híp mắt, nhếch khóe miệng nói: “Ta nghĩ chắc là không đến mức may mắn như chúng ta đâu! Yêu thú lục cấp nhìn chuẩn công kích chúng ta, ta nghĩ tất cả mọi người đều có phần. Cũng không biết tam quốc khác thu hoạch ra sao.”

Thu hoạch? Diệp Thạch coi yêu thú lục cấp là thứ gì? Là thực vật sao?

“Mộ Thần, con thấy bọn họ có chống được không?” Kinh Sí Diễm hỏi.

Mộ Thần mỉm cười nói: “Bên người ta có võ hoàng tọa trấn,làm gì cònchỗ nàocầnchúng ta quan tâm.” Nội tình của tam quốc thâm hậu hơn Huyền Nguyệt đế quốc nhiều lắm.

Lúc trước hắn đã đưa ra bao nhiêu tờ phù chú lục cấp, nếu như mấy người kia vẫn còn ngăn không được, vậy không bằng trực tiếp chết cho xong.

… …

Phương Vân khởi động phi thuyền, sắc mặt ngưng trọng bay tới hướng phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.

Mấy ngày hôm trước, tại phòng tuyến Fred đế quốc đột nhiên có hai con yêu thú lục cấp xuất hiện, trải qua khổ chiến, tuy rằng hai con yêu thú lục cấp đó đều đã bị giết, thế nhưng bọn họ vẫn bị tổn thất nặng nề.

Phương Vân sờ sờ nhẫn không gian trên tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ.

Mộ Thần từng đưa cho nàng hai tờ phù chú lục cấp, ngày hôm qua đều đã bị dùng toàn bộ, nếu không phải có hai tờ phù chú lục cấp kia, nói không chừng nàng đã sớm chết.

https://thuviensach.vn

Nghe nói sở dĩ Mộ Thần đưa tặng nhiều phù chú như vậy, là do hắn lo đám võ hoàng bọn họ quá yếu, sẽ kéo chân sau của hắn.

Lúc đầu khi Phương Vân nghe được lời đồn đãi này, nàng còn tức giận một phen, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể cảm thán Mộ Thần có dự kiến trước.

Phương Vân hít nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa.

“Sư phụ, sắp đếnrồi ạ.” Phương Cổ Âm nói.

Phương Vân gật đầu đáp lời: “Ừ.”

“Sư phụ, Mộ ThầnvàDiệp Thạch thực sựmạnhnhưlắmsao?

Ngheđồntuy haibọn họ chỉlàvõ vương, nhưng lạicó thể giếtchếtyêu thú hoàngcấp.” Phương Cổ Âm nói với giọng có chút không tin.

Phương Vân cười nói: “Khi nhìn thấythìconsẽ biết.”

Linh hồn lực của Phương Vân nhanh chóng kéo dài ra, tình huống ở

phòng tuyến Huyền Phong đế quốc bị Phương Vân thu hết vào mắt.

Một đội vệ binh đang nghiêm chỉnh đi lên phòng tuyến tuần tra.

Tuy thực lực chỉnh thể của vệ binh Huyền Phong đế quốc thua xa Fred đế quốc, nhưng lại là một đám người tinh thần sung túc, mắt lộ ra thần quang.

Phương Cổ Âm quan sát một đám binh lính trật tự tỉnh táo, nhíu mày nói: “Dựa theo tin tình báo thìyêu thú lục cấpvừa mớiđánh phòng tuyến Huyền Phong đế quốc bất ngờmà.Sao mà ở đâynhư không có một chút động tĩnhnào hết vậy?Chẳng lẽtin tức chúng tanhậnđượclà sai?”

Phương Vân không cho là đúng: “Hẳn là tin tứcchúng tacóđược sẽ

không sai.Tuy chiến trườngđãbị quét sạch, nhưng huyết khí nồng đậm vẫn https://thuviensach.vn

chưabịtiêu tán hoàn toàn, nơi nàyđã từngphát sinhđại chiến,không ítyêu thú chết đi.”

Phương Cổ Âm lẩm bẩm: “Huyền Phong đế quốc lợi hại vậysao?”

“Có thú triều.” Phương Cổ Âm đột nhiên nói.

Phương Cổ Âm nghe vậy thì tập trung nhìn về phương xa, mấy trăm con yêu thú được một con yêu thú vương cấp dẫn đầu, hướng lại về phía phòng tuyến.

“Sư phụ, chúng tacó cầnhỗ trợkhông?” Phương Cổ Âm hỏi.

“Nhìn kỹtrướcđã rồinói.” Phương Vân híp mắt nói.

Phương Cổ Âm nghe vậy, trầm mặc đứng bên cạnh, chú ý chiến cuộc biến hóa.

Mấy trăm tu luyện giả nghiêm chỉnh quán chú nguyên lực vào trong trận pháp.

Nhờ tác chiến liên tục, mọi người đã từ từ mò mẫm ra được làm thế

nào đại trận sẽ hiệu quả hơn, làm thế nào mới nhắm chính xác trúng mục tiêu, chứ không phải như những ngày đầu mà lung tung khởi động trận pháp, bây giờ hiệu suất đã được đề cao không ít.

Từng đạo kiếm khí gào thét phóng ra, thế công của yêu thú bị ngăn lại từng chút một.

“Kiếm khí cấpvõ vương?!” Phương Cổ Âm kinh ngạc thốt lên.

Phương Cổ Âm nheo mắt, nàng thấy rất rõ, thực lực đám người kia đều rất yếu, người mạnh mẽ nhất trong đó cũng chỉ là một võ linh thất tinh.

Phương Cổ Âm đã là võ vương, nàng căn bản là không để những người này https://thuviensach.vn

vào mắt, nhưng lại chính những người này, vậy mà có thể phát ra kiếm khí cấp võ vương.

Nguyên lực của vài tên võ linh hợp lại cùng nhau, cộng thêm trận pháp phụ trợ, kiếm khí phóng ra liền tương đương với võ vương.

Phương Vân híp mắt chắp tay sau lưng, thực lực đám tu luyện giả này tuy thấp, nhưng Phương Vân lại nhìn thấy thần sắc của những người này đều rất thong dong.

Một đám võ linh võ sư đối mặt với yêu thú vương cấp mà lại không có một chút sợ hãi nào, tình huống này đúng là rất quỷ dị.

Nhận thấy được tình huống bên này, hai đội vệ binh liền đi qua trợ

giúp, một đám tu luyện giả luân phiên ra tay, không quá một hồi, con yêu thú vương cấp kia liền tạch.

Phương Cổ Âm há hốc mồm nhìn một màn này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hoàn cảnh bên bọn họ ác liệt như vậy, mà bên phía Huyền Phong đế quốc lại có cảnh tượng bình yên thế này.

“Trậnpháp nàythậtlà lợi hại! Nếuphòng tuyến chúng ta cũngbố trí đượcmộttrận pháp như vậy…” Cặp mắt Phương Cổ Âm nhịn không được hiện lên vài phần mong muốn.

Phương Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không có trận pháp sư

lục cấp,nghe nói vì trận pháp này màHuyền Phong đế quốcphảihao phí vô sốnguyênliệu trận phápvàtốnrấtnhiều sứclực mớibố trí ra, hơn nữa,phòng tuyến Huyền Phong đế quốc là ngắn nhất.”

Chết tiệt, lúc trước bởi vì thực lực Huyền Phong đế quốc là yếu nhất, nên họ mới chỉ chia cho Huyền Phong đế quốc phòng tuyến ngắn như vầy.

https://thuviensach.vn

Nếu sớm biết Mộ Thần và Diệp Thạch lợi hại thế này, hẳn là phải chia thêm một ít mới đúng.

“Ngài chính là Phương Vân Phương tiền bốisao ạ?” Một vị võ vương tiến lên đón.

Phương Vân gật đầu đáp: “Đúngvậy.”

“Mộ thiếu biết ngàisắptới, đã sớm đợingài.” Người tới nói.

Phương Cổ Âm đánh giá người tới, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, người tới thế mà lại là một võ vương, nhưng nàng lại không nhận ra. Võ vương ở Huyền Phong đế quốc chỉ có vài người, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người nàng không biết.

Một thân ảnh mập mạp bay tới, như có điều suy nghĩ nhìn đại trận, thỉnh thoảng nhanh chóng ghi chép gì đó.

“Đó là ai vậy?” Phương Cổ Âm không nhịn được mà hỏi. Lại là một võ vương! Tâm tình Phương Cổ Âm có chút kỳ lạ.

“Đó là Hách Đồ tiền bối, lúc trước là viện trưởng trận pháp viện của Thánh Tinh học viện, hắn là trận pháp sư ngũ cấp, ngày trước cũng nhờ sự

trợ giúp của Mộ thiếu mà thành võ vương.”

“Hắn đang làm gì thế?” Phương Cổ Âm hỏi.

“Hắnđangkiểm tra trận pháp. Mỗi lần yêu thú đánh vào Vạn Kiếm Sát Trận thì sát trận đều bị tổn hại, Hách Đồ tiền bối cần bảo đảm để trận pháp vận hành.”

Phương Vân nhìn phòng tuyến Huyền Phong đế quốc ngay ngắn có trật tự, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.

https://thuviensach.vn

Cái nơi mà lúc trước bọn họ lo lắng nhất, giờ này sợ là nơi có phòng thủ kiên cố nhất.

… …

Dưới sự hướng dẫn của vị võ vương kia, Phương Vân đi về hướng biệt viện của Mộ Thần.

Một con yêu thú lớn được đặt lộ thiên ngoài biệt viện Mộ Thần, máu trên người yêu thú đã bị rút sạch.

Yêu thú mở lớn đôi mắt, cho dù đã chết thì cũng vẫn đầy sát khí như

trước. Khi tới gần yêu thú, Phương Cổ Âm liền cảm nhận được cỗ sát khí nồng đậm.

“Cửu Văn Hổ Vương?!” Phương Cổ Âm kinh ngạc kêu lên.

Phương Vân cau mày âm thầm nghĩ, cấp bậc đầu Hổ Vương này hẳn là khoảng lục tinh lục cấp, chắc nó chính là yêu thú đánh bất ngờ phòng tuyến Huyền Phong đế quốc vài ngày trước.

“Sao lại có thi thể yêu thú ở đây?” Phương Vân hỏi.

“Thi thể yêu thúnày cósát khí rấtnặng,vẫnchưa kịp xử lý,theoýMộ

thiếuthìtrướctiênđểphơi nắngđã, chờ sát khí tiêu tán một ítrồidùng.”

Phương Cổ Âm chú ý tới vị võ vương này, lúc nói đến Mộ Thần thì trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục, Mộ Thần ở trong cảm nhận của tu sĩ thủ

quan Huyền Phong đế quốc, chỉ sợ đã là “Thần”.

“Mộ thiếuthật lợi hại!” Phương Cổ Âm nói.

“Đó là tấtnhiênrồi.”

https://thuviensach.vn

Phương Cổ Âm thấy vẻ mặt tự hào của vị võ vương đó, tâm tình bỗng dưng có hơi lạ.

… …

Khi Phương Vân vào cửa thì thấy Mộ Thần đang luyện chế phù.

Nhìn thấy hai người đã đến, Mộ Thần mới chậm rãi dừng tay.

Phương Cổ Âm vừa vào cửa, ánh mắt liền dính trên người Mộ Thần, người bên ngoài đánh giá Mộ Thần rất tốt, võ hoàng đều xem Mộ Thần như

ngang hàng, Phương Cổ Âm vẫn luôn rất ngạc nhiên đến tột cùng thì Mộ

Thần là hạng người gì, khi nhìn thấy mặt, mới phát hiện đây chỉ là một thiếu niên có diện mạo thanh tú.

Tuy rằng diện mạo thiếu niên cũng không xuất chúng, nhưng khí chất quanh người rất bình thản, đôi mắt tràn ngập trí tuệ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

211. Chương 211

“Phù chú ngũ cấp.” Phương Vân nhìn một cọc bùa thật dày trên tay Mộ Thần, đôi mắt hiện lên tia sáng kỳ dị.

Phù ngũ cấp đích thật là không có lực công kích lợi hại như phù lục cấp, mà linh hồn lực tiêu hao khi dùng phù ngũ cấp cũng không nhiều như

phù lục cấp. Nhưng nhiều phù ngũ cấp như vầy, nếu như tìm mấy chục vị tu luyện giả phát động, hiệu quả phát ra sẽ không kém hơn phù lục cấp bao nhiêu.

“Mộ thiếu đúng là kỳ tài ngút trời, phòng tuyến Huyền Phong đế quốc được Mộ thiếubảo hộ rất tốt, thật sự khiến chúng ta xấu hổ!” Lời này là Phương Vân nói thật lòng, khi nhìn thấy lực lượng thủ vệ phòng tuyến ở

đây, Phương Vân cảm nhận được chênh lệch rõ ràng giữa hai nước.

Nếu Mộ Thần là người Fred đế quốc thì tốt biết bao!

Mộ Thần phất phất tay, ý bảo vị võ vương bên cạnh cầm phù ngũ cấp đi phân phát.

Vị võ vương đó cung kính tiến lên cầm lấy phù ngũ cấp.

Phương Cổ Âm nhìn tu luyện giả bên cạnh, lông mày nhướng lên, thầm nghĩ quả nhiên Huyền Phong đế quốc có rất nhiều võ vương. Có một vị luyện dược sư lục cấp tọa trấn, quả nhiên không còn như xưa.

https://thuviensach.vn

“Lần này Phương tiền bối đến đây không phải là để đặc biệt khen ta chứ?” Mộ Thần mỉm cười nói.

“Phù lục cấp mà lần trước Mộ thiếu đưa tặng thập phần hữu hiệu, lần này ta đến là để mạo muội cầu Mộ thiếu cho thêm mấy tờ.” Phương Vân miễn cưỡng cười nói, đầy mong đợi nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ, “Nguyên liệu luyện chế phù lục cấp rất quý trọng, vả lại xác xuất luyện chế thành công cũng không cao, Phương tiền bối sẽ không cảm thấy phù lục cấp này là ta nhặt được chứ?”

Phương Vân nhíu mày, lấy ra một cái nhẫn không gian.

“Ở bêntrongnhẫncó hai thi thể yêu thú lục cấpcùngmười triệu nguyên thạch, tamuốndùng nóđổi lấyphù lục cấptừ Mộ thiếu.”

“Mấy thứ này tổng cộng có thể đổiđượcnăm tờphù lục cấp, nếunhư

làPhương tiền bốitự mình đếnđây,vậytasẽ tặng thêmba mươi lăm tờphù ngũ

cấp.”

“Vậy cảm ơn Mộ thiếu.” Phương Vân lập tức đáp.

Giá cả Mộ Thần đưa ra rất rẻ, trước đó nàng tưởng sẽ chỉ đổi được ba tờ phù lục cấp, không nghĩ tới, chẳng những thêm được hai tờ phù lục cấp, còn được tặng thêm ba mươi lăm tờ phù ngũ cấp.

Mộ Thần thản nhiên nói: “Tiền bối khôngcầnkhách khí.”

Bây giờ yêu thú lục cấp ở tiền tuyến không nhiều lắm, nhưng yêu thú ngũ cấp lại có rất nhiều, yêu thú ngũ cấp cuồn cuộn không ngừng tới đây.

Nhưng hắn có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra phù ngũ cấp, luyện chế phù ngũ cấp đơn giản hơn luyện chế phù lục cấp rất nhiều. Đối với phù ngũ cấp, Mộ Thần cũng không có để trong lòng.

https://thuviensach.vn

Phương Cổ Âm kinh ngạc nhìn Mộ Thần, Mộ Thần một hơi liền đưa ra nhiều phù như thế, luyện phù thuật của người này đến tột cùng thì mạnh cỡ nào?!

… …

Phương Vân còn muốn nói điều gì, một võ vương vội vàng đi đến bẩm báo: “Mộ thiếu, Mạnh Thanh Như của Huyết Nguyệt đế quốc đến đây.”

Sắc mặt Phương Vân thay đổi, tình huống của Huyết Nguyệt đế quốc tốt hơn bọn họ một chút, ngày hôm qua chỉ gặp được yêu thú lục cấp tam tinh, hẳn là tổn thất ít hơn Fred đế quốc nhiều.

Rất nhanh Mạnh Thanh Như đã được dẫn vào.

“Phương đạo hữu cũng ở đây à?” Mạnh Thanh Như ngoài ý muốn nói.

Phương Vân gật đầu với Mạnh Thanh Như, đáp lại, “Đúng thế.”

Mạnh Thanh Như quay qua chắp tay với Mộ Thần, cung kính nói:

“Xin chào Mộ thiếu.”

“Tiền bối không cần khách khí.” Mộ Thần thản nhiên chắp tay lại đáp.

Ánh mắt Mạnh Thanh Như nóng bỏng nhìn Mộ Thần, vội vàng nói:

“Mộ thiếu, vừarồitaởbên ngoài đidạomột vòng, cái trậnphápkiacủacác người thật đúng là thần kỳ! Có trậnpháp phụ trợ, võ linh có thể phátracông kíchcó uy lực nhưvõ vương,võ vương có thể phátrauy lựcnhưvõ hoàng.”

Mộ Thần cười cười nói: “Mạnh tiền bốikhen có hơikhoa trươngrồi.”

Mạnh Thanh Như nghiêm túc chắp tay, “TamuốnmờiMộ thiếugiúp đỡ,thay Huyết Nguyệt đế quốcchúng tabố trívài trận pháp.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhất thời ngây ngẩn cả người, “Tiền bối đúng là để

mắttớita.”

Sắc mặt Mạnh Thanh Như hơi đổi, hít nhẹ một hơi rồi nói: “Ta cũng biếtlàcó chútlàmkhóMộ thiếu, nhưngmà thế cụchiện giờcàng ngày càng ác liệt, thú triều mấy ngày hôm trước, tu luyện giả Huyết Nguyệt chúng tađãchết không ít, bây giờmới chỉ làthú triều giai đoạnđầu,nếucòncứ tiếp diễnnhư vậy, ta thật không biếtsẽtới cỡnàonữa...”

Mạnh Thanh Như nói tới câu sau, biểu tình trên mặt thoáng ảm đạm và sầu lo.

Mộ Thần híp mắt nói: “Nguyênliệumà trậnpháp này cần dùng chínhlà trận kỳ lục cấp,đểbố trí đượctrậnpháp này,nguyênliệuchotrận pháp lục cấp trên tay tacòndưlạikhôngbao nhiêu. Vả lại phòng tuyến Huyết Nguyệt đế

quốc quá dài, muốnbố tríVạn Kiếm Sát Trậnở mọi chỗlà không có khả

năng.”

“Trận kỳlục cấpsao?Đúng rồi, saoMộ thiếulại có nhiều trận kỳ lục cấp vậy?” Phương Vân đột nhiên mở miệng hỏi.

Nàng không có nghe ai nói là Mộ Thần đi mua mà?! Cơ mà, nguyên liệu lục cấp?

“Chẳng lẽ,Mộ thiếuchínhlà luyện khí sư lục cấp?!!” Phương Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì, sợ hãi thốt lên.

Nghe được lời nói của Phương Vân, Mạnh Thanh Như đột nhiên mở

to mắt, ánh mắt hiện lên nghi vấn nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần cười gật đầu: “Đúngthế!” Thân phận của hắn đã đủ nhiều rồi, luyện dược sư lục cấp, trận pháp sư lục cấp, phù sư lục cấp, giờ nhiều thêm một thân phận luyện khí sư lục cấp cũng không có sao.

https://thuviensach.vn

Phương Vân mở to mắt nhìn Mộ Thần, rốt cuộc quái thai như vầy từ

đâu tới vậy!!!

Phương Cổ Âm đứng ở phía sau Phương Vân, trong cặp mắt nồng đậm vẻ không dám tin.

Mạnh Thanh Như cắn răng nói: “Ta cũng không trông cậy vàoviệcbố

trí đượcmột trậnpháplục cấp bao phủ toàn bộ phòng tuyến giốngnhư Mộ

thiếu.Ta chỉ hy vọnglàcó thể xây dựng vài trận pháp lục cấp nhỏtrênvàinơitrọng yếu.”

“Trong nhóm vệ binhHuyết Nguyệt đế quốc không có trận pháp sư,trái lại ởtiền tuyến có mười mấyvịtrận pháp sư ngũ cấp. Họđã cùng nhau bố trí ratrậnphápphòng hộ ngũ cấp, nhưngđáng tiếc làtrận pháp nàykhiđối mặtvớiyêu thú lục cấplạicó chút không đủ.”

Mạnh Thanh Như ngẩng đầu, ánh mắt xán lạn nhìn Mộ Thần, Mạnh Thanh Như cũng thấy rất hứng thú với phù chú của Mộ Thần, nhưng cho dù phù lục có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là vật phẩm tiêu hao, dùng một lần liền không còn, thế nhưng trận pháp lục cấp lại khác.

Lần trước Mộ Thần đã đưa tặng Huyết Nguyệt bọn họ sáu tờ phù lục cấp. Tuy nói là bây giờ mọi người đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nhưng Mộ Thần cũng không có khả năng cứ luôn ‘vô tư kính dâng’ mãi.

Đám người Mạnh Thanh Như thảo luận hồi lâu, cuối cùng cũng lựa chọn trận pháp.

Ngón tay Mộ Thần gõ nhẹ lên mặt bàn, “Nguyên liệu trận pháp trên tay ta đã dùng gần hết rồi. Mạnh tiền bối, nếu như tiền bối muốn thì phái người đưa nguyên liệu trận pháp lục cấp tới đây, ta sẽ dựa theo nguyên liệu mà giúp tiền bối luyện chế mấy bộ sát trận lục cấp loại nhỏ.”

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Mạnh Thanh Như vui vẻ, nhanh chóng đưa qua một cái nhẫn không gian, nói: “Nguyên liệu đều ở trong này.”

Mộ Thần nhìn vào trong nhẫn không gian, trong nhẫn không chỉ có rất nhiều nguyên liệu trân quý dùng để luyện khí, còn có không ít linh thảo trân quý, lại càng có nguyên thạch chồng chất như núi, và thêm hai cỗ thi thể yêu thú. Đối phương đây là đến có chuẩn bị.

Phương Vân cũng nhìn qua nhẫn không gian trên tay Mộ Thần, nhịn không được mà sợ run.

Huyết Nguyệt đế quốc có vẻ giàu hơn Fred đế quốc, Mộ Thần âm thầm nghĩ, lại nói, hình như thực lực Huyết Nguyệt yếu hơn Fred một chút.

Mộ Thần mỉm cười, nói với Mạnh Thanh Như: “Đợi ta luyện chế xong trận pháp thì sẽ tìm người đưa qua cho tiền bối, tiền bối phong trần mệt mỏi chạy tới, ta cũng ngại để tiền bối tới một chuyến tay không, hai tờ phù lục cấp này, còn có năm mươi tờ phù ngũ cấp, tiền bối mang đi đi.”

Mạnh Thanh Như vui vẻ, vội cảm ơn: “Cám ơn Mộ thiếu.”

Phương Vân chần chờ một chút rồi cũng nói: “Mộ thiếu, Fred đế quốc chúng ta cũng muốn cầu trận pháp.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Có thể, điều kiện cũng như Huyết Nguyệt đế quốc.”

Sắc mặt Phương Vân hơi đổi: “Được!”

Tuy rằng Mộ Thần nhìn như đối xử bình đẳng, nhưng rõ ràng hắn thân cận với Mạnh Thanh Như hơn mình mấy phần. Điều này cũng khó trách, tuy rằng Huyết Nguyệt đế quốc không có mạnh như Fred đế quốc, nhưng người ta ra giá không nhỏ.

https://thuviensach.vn

Phương Vân cắn răng, thầm nghĩ lúc về phải tìm mấy tên võ hoàng phía trên tâm sự, hừ, cũng không thể để bọn họ xuất sinh nhập tử ở tiền phương, giờ lại còn phải tự xuất tiền túi chứ!

… …

“Mộ thiếu, Đoàn tiền bối của Thiên Không đế quốc đến.” Một tu luyện giả tiến vào bẩm báo.

Phương Vân đổi sắc, không ngờ Đoạn Ly cũng tới đây, nguyên nhân Đoạn Ly tới, chỉ sợ cũng không khác với bọn họ lắm, đối thủ lại nhiều thêm một cái.

Ánh mắt Phương Vân quỷ dị nhìn Mộ Thần, lúc trước đám bọn họ đều cho rằng phòng tuyến Huyền Phong đế quốc là một đoạn yếu ớt nhất, thế

nhưng bây giờ, tam quốc bọn họ đều đến cầu cái nơi ‘yếu nhất’ này.

Mộ Thần thản nhiên nhướng mày, mỉm cười nói: “Thật đúng lúc nhỉ!”

… …

Diệp Thạch đi ra từ tu luyện thất, “Diệp thiếu, ngài tu luyệnxong rồi?”

Diệp Thạch gật đầu.

Mỗi ngày Diệp Thạch đều tốn hai canh giờ tu luyện Bách Quyết Luyện Thể, trong khoảng thời gian này, cả đám tu luyện giả đều sẽ tự giác không đi tới quấy rầy y.

Gần đây Diệp Thạch đều dùng máu yêu thú lục cấp để tu luyện, cho nên luyện thể thuật của Diệp Thạch tiến cảnh nhanh chóng, mắt thấy đã sắp đột phá tới tử kim bích.

Diệp Thạch híp mắt, lúc trước vào trong bí cảnh của võ tông tiền bối, y thu hoạch cũng không phải là ít. Nghe nói cái mật quật kia cũng có thể là https://thuviensach.vn

do một võ tông lưu lại, cho nên Lục gia mới có thể phí nhiều tâm sức như

thế.

Diệp Thạch vuốt ve nhẫn không gian có dấu Bách Quyết Luyện Thể

trên tay, âm thầm suy đoán có thể được bao nhiêu chỗ tốt trong bí cảnh.

“Phòng tuyến không có chuyện gì chứ?” Diệp Thạch hỏi.

Hà Kính Chi lắc đầu nói: “Không cóchuyện gì.” Sau khi Mộ Thần đến, ở phòng tuyến đã có hơn tám vị võ vương mới, áp lực của hắn đã giảm đi. “Có Vạn Kiếm Sát Trận ở đó, mọi người đều rất có hưng trí giết yêu thú.”

“Vậy là tốt rồi.Mộ Thần đâu?” Diệp Thạch mở miệng hỏi.

“Mộ thiếuđangtiếp đãi khách quý.” Hà Kính Chi trả lời.

“Khách quý? Aicơ?” Diệp Thạch hỏi.

“Phương Vân, Mạnh Thanh NhưvàĐoạn Ly.” Hà Kính Chi đáp.

Diệp Thạch híp mắt, “Phương Vân làngườiFred đế quốc, Mạnh Thanh Như làngườiHuyết Nguyệt đế quốc,cònĐoạn Ly làngườiThiên Không đế

quốc, người tam quốc đều đến đông đủsao!”

Hà Kính Chi gật đầu: “Phải.”

Trước khi Mộ Thần và Diệp Thạch xuất hiện, thái độ của đám người tam quốc đối với bọn họ đều dương dương tự đắc. Hà Kính Chi chẳng những phải đối mặt với thú triều mãnh liệt, còn phải đối mặt với sự khinh thị từ đồng bạn cùng một chiến tuyến, nội tâm thật sự bị dày vò.

Bây giờ, tam quốc lại đến cầu bọn họ, nhất thời Hà Kính Chi có cảm giác nở mày nở mặt.

https://thuviensach.vn

Trong khoảng thời gian này, tinh thần một đám tu luyện giả Huyền Phong tăng lên gấp trăm lần, sự uể oải lúc trước đã trở thành hư không.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

212. Chương 212

“Mộ thiếu tài hoa hơn người, tu luyện giả tam quốc đều phải đến cầu Mộ thiếu!” Hà Kính Chi tự hào nói.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Những người kia đều là đến đòi nợ đấy, chắc chắn khi đám người kia rời đi là Mộ Thần lại phải vội vã tiếp, nếu cứ

như thế thì Mộ Thần sẽ vội chết mất thôi.”

“Điều này cũng đúng.” Hà Kính Chi gật đầu.

Tuy rằng tam quốc đều có trả thù lao, nhưng nếu Mộ Thần đang ở chỗ

khác thì hắn hoàn toàn có thể đổi được càng nhiều thù lao hơn. Còn ở trong này, do ngại mọi người đều là đồng minh nên Mộ Thần mới thu một ít phí dịch vụ xem như tượng trưng.

“Có lẽ ta tới rất đúng lúc nhỉ.” Bỗng một tiếng cười sang sảng truyền tới.

Hà Kính Chi sửng sốt, đôi mắt hiện đầy vẻ kinh hãi, người này xuất hiện vô thanh vô tức, mà hắn lại hoàn toàn nhìn không ra thực lực của đối phương, người này thật đáng sợ.

“Mạc Phong tiền bối, sao tiền bối lại tới đây?” Diệp Thạch đầy kinh ngạc nhìn lại, sau đó vui vẻ hỏi.

https://thuviensach.vn

Mạc Phong mỉm cười, chắp tay sau lưng nói: “Ta đến xem có chuyện gì có thể hỗ trợ không ấy mà.”

Diệp Thạch trợn lớn mắt, tiếp đó có hơi không được tự nhiên nói:

“Điều này… không phiền tới tiền bối chứ?”

Y và Mộ Thần cũng không có biện pháp, họ là người Huyền Phong đế

quốc, họ không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn thấy cố quốc sinh linh đồ thán mà không quan tâm tới. Thế nhưng, Mạc Phong lại khác, hắn vừa là luyện khí sư lục cấp vừa là võ hoàng, có địa vị được tôn sùng, lại còn không có một chút liên quan nào với Huyền Phong đế quốc, căn bản không cần tới mạo hiểm cùng họ.

Hà Kính Chi trợn mắt, tâm trầm xuống. Diệp Thạch xưng hô đối phương là ‘tiền bối’, mà có thể làm cho Diệp Thạch xưng là ‘tiền bối’ thì chỉ sợ cũng chỉ có mỗi võ hoàng.

Nhưng vị võ hoàng này, hắn lại chưa từng gặp qua.

Mạc Phong khoát tay như không để ý, nói: “Ta đã chịu đại ân của Mộ

thiếu thế nên thật sự không thể không tỏ vẻ một chút. Đương nhiên, Diệp thiếu cũng đừng nghĩ ta trâu bò tới mức không sợ sinh tử. Thú triều vào lúc đầu sẽ không quá nguy hiểm, vậy nên ta tới đây đánh không công cho các người một năm, sau một năm ta liền rời khỏi.” Nói đến câu sau, Mạc Phong không khỏi có chút áy náy.

Diệp Thạch gật đầu, không để ý tới mà nói: “Một năm, chỉ cần một năm thôi! Một năm sau, ta sẽ là võ hoàng, Mộ Thần cũng sẽ là võ hoàng, đến lúc đó, yêu thú đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu!”

Mạc Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Diệp thiếu thật có hùng tâm tráng chí.”

https://thuviensach.vn

Thời gian một năm mà từ võ vương cửu tinh thăng cấp lên võ hoàng, đây thật sự là thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu như là Mộ Thần và Diệp Thạch mà nói thì cũng có khả năng.

Diệp Thạch cười đắc ý: “Đương nhiên rồi.”

Mạc Vân ló đầu ra từ phía sau Mạc Phong, nói: “Diệp thiếu, mới mấy tháng không gặp mà thực lực ngươi lại tinh tiến không ít.”

Diệp Thạch đắc ý cười: “Đúng là tinh tiến không ít.”

“Ồ, Mạt thiếu, ngươi cũng tới sao?” Diệp Thạch nhíu mày.

Mạc Vân mỉm cười: “Ta cũng là luyện khí sư ngũ cấp mà, tuy rằng so với Mộ thiếu thì kém quá xa, nhưng ta nghĩ, ta vẫn có thể giúp đỡ được không ít.”

Hà Kính Chi kinh ngạc nhìn Mạc Vân, thầm nghĩ thiếu niên này thoạt nhìn còn trẻ mà đã là một vị luyện khí sư ngũ cấp rồi. Thiếu niên này đã là luyện khí sư ngũ cấp, vậy luyện khí thuật của lão giả sẽ mạnh bao nhiêu chứ.

Mạc Phong bất đắc dĩ nhìn Mạc Vân, vốn hắn lo cho an nguy Mạc Vân nên không muốn dẫn Mạc Vân tới, nhưng lại thật sự không lay chuyển được đứa con bướng bỉnh này của mình.

Tư chất Mạc Vân vốn rất tốt, hơn ba mươi tuổi đã là võ vương bát tinh, chỉ đáng tiếc là Cửu Chuyển La Diễm kia khiến Mạc Vân nhận hết tra tấn, mấy năm qua tu vi không tiến mà còn lui lại, bây giờ tuy độc đã được loại bỏ, nhưng thân thể Mạc Vân lại từng kinh qua mấy năm tra tấn, nên có để lại một chút tai hoạ ngầm.

Mạc Phong đi tới nơi này, cũng là hy vọng Mộ Thần nếu trong tương lai có cơ hội thì nhờ giúp Mạc Vân một phen. Lấy tư chất nguyên bản của https://thuviensach.vn

Mạc Vân thì cơ hội thăng cấp võ hoàng rất lớn, nhưng nếu như hiện tại không có cơ duyên gì thì đời này, Mạc Vân đều chỉ có thể làm một tên võ vương.

… …

Diệp Thạch và Mạc Phong, Mạc Vân đứng đó nói chuyện, một lúc sau Mộ Thần dẫn Phương Vân, Mạnh Thanh Như và Đoạn Ly đi ra, hiển nhiên việc trao đổi đã kết thúc.

Mộ Thần vừa đi ra ngoài liền chú ý tới tình huống bên này của Diệp Thạch, nhìn thấy Mạc Phong và Mạc Vân, Mộ Thần xém chút nhịn không được mà nhảy dựng lên.

Nhưng, so với Mộ Thần thì đám người Phương Vân càng khiếp sợ

hơn. Huyền Phong đế quốc có rất ít võ hoàng, đó là chuyện tất cả đều biết.

Thế nhưng bây giờ đột nhiên từ đâu xuất hiện một gương mặt mới, bọn họ

sao có thể không giật mình được.

“Xin chào Mạc Phong tiền bối, không ngờ tiền bối lại đến đây, thật sự

khiến Mộ Thần thụ sủng nhược kinh.” Mộ Thần chắp tay nói.

Mạc Phong mỉm cười chào lại: “Chỉ là gần đây ta không có việc gì nên muốn tới đây hỗ trợ một chút, qua một thời gian ngắn thì vẫn phải rời đi.”

“Mạc Phong? Ngài là Mạc Phong, luyện khí sư lục cấp?” Đoạn Ly đột nhiên thốt lên.

Mạc Phong gật đầu đáp: “Đúng thế.”

“Cửu ngưỡng đại danh.” Đoạn Ly cung kính nói.

https://thuviensach.vn

Mạc Phong thản nhiên đáp lễ, nhưng mọi người cũng thấy thái độ hắn đối với Đoạn Ly và Mộ Thần hoàn toàn khác nhau.

Đoạn Ly cười khổ, thái độ Mạc Phong rất rõ ràng, đối với hắn thì xa cách hữu lễ, còn đối với Mộ Thần thì lại dị thường thân cận, khỏi nói cũng biết người này coi trọng Mộ Thần hơn mình. Còn Mộ Thần, không ngờ hắn lại tìm một vị vừa là võ hoàng vừa là luyện khí sư lục cấp từ bên ngoài tới đây, đúng là lợi hại!

“Đại sư tới vừa lúc, vừa vặn ta có việc cần ngài hỗ trợ.” Mộ Thần vui vẻ nói.

“Thật đúng lúc.” Mạc Phong cười nói.

Mộ Thần nhìn Mạc Phong, tâm tình lập tức sảng khoái lên, gần đây hắn thật sự quá bận, vừa phải vội vàng luyện đan, vội vàng chế phù, còn vội vàng luyện khí nữa. Mọi người chỉ sợ hãi than thở hắn đa tài đa nghệ, nhưng lại không biết được, hắn vội đến mức ngay cả thời gian thân thiết với Diệp Thạch cũng không có.

Ánh mắt Mộ Thần nóng bỏng nhìn Mạc Phong, cứ như thấy được Bồ

Tát cứu khổ cứu nạn.

Bị ánh mắt ‘nồng cháy’ từ Mộ Thần nhìn qua, Mạc Phong nhịn không được mà sợ hãi trong lòng.

“Mộ thiếu đúng là nhân trung tuấn kiệt, vô luận đi tới chỗ nào cũng đều là nhân vật được vạn chúng chú mục, một đường ta đi tới liền phát hiện, không chỉ có ở Huyền Phong đế quốc truyền ra mỹ danh của ngươi, ngay cả những quốc gia khác cũng đánh giá ngươi rất cao đó!” Mạc Vân cười nói.

Mộ Thần cười khổ: “Ta chỉ là không trâu bắt chó đi cày thôi, mọi người khen trật rồi.”

https://thuviensach.vn

… …

Đám người Đoạn Ly chỉ dừng lại một hồi liền sôi nổi rời khỏi đấy.

Trên phi thuyền, Phương Vân nở nụ cười khổ.

“Sư phụ, ngài sao vậy?” Phương Cổ Âm quan tâm hỏi.

Phương Vân thở dài nói: “Không có gì.”

Khi biết được thú triều sắp tới, rất nhiều võ hoàng trong Fred đế quốc đều chạy ra bên ngoài, thế nhưng không ngờ rằng, ngay loại thời điểm này lại có võ hoàng của quốc gia khác chui đầu vào đây, mị lực nhân cách của Mộ Thần đúng là kinh người.

Phương Vân cắn chặt răng, người của tam quốc đều đến cầu Diệp Thạch Mộ Thần, nhưng thứ Fred đế quốc bọn họ cầu chính là bùa, Mạnh Thanh Như lại cầu trận pháp, còn Đoạn Ly thì cầu trận đồ của Vạn Kiếm Sát Trận. Thiên Không đế quốc có trận pháp sư lục cấp, cho dù không bố trí nổi Vạn Kiếm Sát Trận thì cũng có thể thử vài trận pháp khác.

Tận mắt nhìn thấy uy lực trận pháp của Mộ Thần, Phương Vân không khỏi ngầm bực mình có ánh mắt thiển cận, hai nước khác đều đánh chủ ý tới trận pháp, chỉ có bọn họ nhớ thương tới phù của người ta.

Phương Cổ Âm trộm quan sát sắc mặt Phương Vân, nàng cũng trầm mặc, chấn động mà nàng thu được không chút nào kém hơn Phương Vân.

Trước đó Phương Cổ Âm luôn cảm thấy Huyền Phong đế quốc rất nhỏ bé, nhưng, chính là một đế quốc nhỏ như vậy, lại làm cho nàng có một loại cảm giác không thể phá vỡ nổi.

… …

https://thuviensach.vn

“Đoàn huynh, ngươi trở lại rồi à? Đồ có mang về không?” Lâm Lạc Phong nhìn thấy Đoạn Ly đã trở về, lập tức vui mừng hỏi.

Đoạn Ly gật đầu nói: “Có lẽ là Vạn Kiếm Sát Trận có bí mật gì đó nên Mộ Thần không có lấy ra, thế nhưng hắn đưa cho ba loại trận pháp lục cấp càng thích hợp với chúng ta hơn, lát nữa sẽ đưa cho Ly đại sư nhìn thử.”

Đoạn Ly không biết rằng, Vạn Kiếm Sát Trận do Mộ Thần và Diệp Thạch bố trí chính là từ trong quyển sách mà vị “phụ thân” thần bí kia của Diệp Thạch lưu lại. Xét thấy quyển sách kia có hơi đặc biệt, Mộ Thần cũng không dám tùy ý đưa trận pháp ra cho, chỉ đề cập tới vài loại trận pháp lúc trước thu được từ trong bí cảnh võ tông.

Lâm Lạc Phong gật đầu: “Như vậy cũng tốt, Vạn Kiếm Sát Trận lấy công mà thủ, nếu như không thể bố trí trận pháp cạnh nhau thì rất dễ bị

phá.”

“Đoạn Ly, ngươi đã tới Huyền Phong đế quốc rồi, phòng thủ bên đó thật sự mạnh lắm sao?” Đàm Trần có chút tò mò hỏi.

Đoạn Ly cười khổ: “So với lời đồn thì chỉ mạnh hơn chứ không kém!

Tuy thực lực của võ giả ở đó hơi thấp, nhưng nhờ có trận pháp phụ trợ nên có thể phát ra lực công kích cực lớn. Có Vạn Kiếm Sát Trận ở đó, bọn họ

có thể không cần trực tiếp chiến đấu với yêu thú, hết sức lợi hại!”

Đám người Đàm Trần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là biểu tình hoảng sợ.

“Hơn nữa, bên kia lại có thêm một vị luyện khí sư lục cấp, cũng là một cường giả võ hoàng.” Đoạn Ly chậm rãi nói.

Đàm Trần không dám tin, nói: “Khi nào mà Huyền Phong đế quốc lại có thêm một nhân vật như vầy? Vì sao trước kia chưa nghe nói tới? Là cường giả lánh đời à?”

https://thuviensach.vn

“Là ngoại viện, hướng về mặt mũi Mộ Thần mà tới.” Đoạn Ly đáp.

“Đều đã tới lúc này mà Mộ Thần còn có thể kêu gọi ngoại viện tới.”

Lâm Lạc Phong lắp bắp nói.

Đoạn Ly cười khổ: “Đúng thật là khiến người khác bất ngờ.”

… …

“Phụ thân, Mộ Thần đâu rồi ạ?” Mạc Vân hỏi.

Tuy rằng hắn chỉ vừa tới, nhưng cũng có nghe nói tới sự liều mạng của Mộ Thần, nhưng mà hiện giờ trong luyện khí thất lại chỉ có một người.

“Mộ Thần à?” Mạc Phong cười cười: “Đại khái là do lúc trước quá vội, cũng bị nghẹn quá mức, giờ hẳn là đã đi nghỉ ngơi với Diệp Thạch rồi.”

Mạc Vân hiểu ý gật đầu cười: “Là vậy à!” Xem ra quả nhiên là bị

nghẹn quá mức rồi.

Mạc Phong đưa cho Mạc Vân một bình đan dược, nói: “Đây là Uẩn Linh Đan, có Uẩn Linh Đan chăm sóc kinh mạch và cốt cách bị hao tổn của con, thân thể con sẽ từ từ khôi phục đến trình độ đỉnh phong, sẽ không bị

hạn chế nữa.”

Mạc Vân sửng sốt, liền hỏi: “Là do Mộ Thần đưa ạ?”

Mạc Phong gật đầu đáp: “Đúng vậy!”

“Mộ Thần đúng là hào phóng.” Mạc Vân cảm thán.

Mạc Phong cũng đồng ý: “Quả thật.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần có danh vọng như giờ phút này không chỉ bởi vì hắn có tài hoa, có thực lực, mà càng bởi vì hắn đủ hào phóng, có thể hạ được vốn gốc, và cũng vì Mộ Thần là một người biết báo đáp tri ân.

Lấy tiềm chất mà Mộ Thần biểu hiện ra ngoài, chuyện hắn thăng cấp võ hoàng cũng sẽ là chuyện sớm muộn.

Nếu Mạc Vân đi theo Mộ Thần, chắc chắn tỷ lệ thăng cấp võ hoàng ít nhất có thể tăng lên ba phần.

Mạc Phong hít nhẹ một hơi, hắn vốn tính đợi làm ra một ít cống hiến rồi mới mở miệng đề cập với Mộ Thần, kết quả, hắn còn chưa kịp mở

miệng, Mộ Thần liền đưa đồ qua. Mộ Thần hào phóng như vậy, hắn không tận lực cũng không được.

“Phụ thân, luyện khí thuật của Mộ Thần rất là lợi hại! Vừa rồi con có đi dạo bên ngoài một vòng, thấy trận kỳ mà Vạn Kiếm Sát Trận sử dụng có phẩm chất rất cao, nghe nói là do Mộ Thần luyện chế.” Mạc Vân kể.

Mạc Phong gật đầu: “Đúng là vậy.”

Lúc trước hắn cũng sợ hãi than với thực lực luyện khí của Mộ Thần.

Mới không gặp một đoạn thời gian mà thực lực luyện khí của Mộ Thần lại đột nhiên tăng mạnh, cứ cái đà này thì chỉ sợ sẽ sớm vượt mặt hắn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

213. Chương 213

Diệp Thạch nằm cạnh Mộ Thần, hứng thú chơi đùa với ngón tay Mộ

Thần.

Mộ Thần từ từ nhắm mắt lại, lẳng lặng vận chuyển nguyên khí. Cùng Diệp Thạch song tu quả thật là một chuyện thần kỳ, chẳng những có thể

tăng tiến tu vi mà còn có thể tăng trưởng linh hồn lực.

Mộ Thần từng tìm đọc vài điển tịch, trong đó ghi những cặp đôi khác song tu đều không có hiệu quả tới thế, trừ phi là trong hai người song tu, có một hoặc là cả hai có thể chất đặc biệt, tỷ như thiên âm thân thể như Trang Du, có thể làm cho hai bên đều tiến bộ nhảy vọt.

Mộ Thần đánh giá thể chất Diệp Thạch, chắc hẳn cũng là loại thể chất đặc biệt.

“Mộ Thần cực khổ quá, bàn tay sắp chai đến nơi rồi kìa.” Diệp Thạch buồn bực nói.

Mộ Thần mỉm cười: “Người giỏi thì phải làm nhiều thôi. Mà có Thạch Đầu bên cạnh, cho dù có vất vả hơn cũng không sao.”

Diệp Thạch cười khổ, buồn bực nói: “Ta không giúp được ngươi bao nhiêu cả.”

https://thuviensach.vn

“Sao lại không chứ? Thạch Đầu rất lợi hại nha, mọi người đều nói Thạch Đầu là anh hùng đó.” Mộ Thần không cho là đúng.

Nếu không nhờ Diệp Thạch luôn ở tiền phương tuần tra phòng tuyến và chữa trị trận pháp bị hao tổn, thì hắn làm sao có thể không để ý chuyện gì mà làm chuyện của mình.

“Ta cũng không tính là gì.” Diệp Thạch tựa vào người Mộ Thần, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được.

Mộ Thần ngủ rất thỏa mãn, sự mỏi mệt mấy ngày trước cơ hồ biến mất, hai người ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới dậy.

Lúc Diệp Thạch thức dậy thì thấy đã qua ngày mới, nhất thời giật mình.

Mộ Thần bị Diệp Thạch đẩy tỉnh, mấy ngày trước quá mức mỏi mệt, thế nên Mộ Thần cảm thấy ngủ dị thường ngon, cũng không để ý tới thời gian.

Diệp Thạch cắn môi, gương mặt ửng đỏ, đã tới giờ này rồi mà lại không có ai tới tìm y, hiển nhiên mọi người biết y và Mộ Thần đã làm gì đó nên cố ý không đi tới quấy rầy, nghĩ đến đây, mặt Diệp Thạch lại càng đỏ

hơn.

“Tới giờ này rồi sao.” Mộ Thần cảm thấy ngoài ý muốn.

Diệp Thạch gật đầu liên tục như gà mổ thóc, vội vàng nói: “Đúng thế!

Chúng ta mau dậy đi.”

Mộ Thần nhìn gương mặt đỏ hồng của Diệp Thạch, bật cười nói: “Rồi rồi.”

… …

https://thuviensach.vn

“Cuối cùng cũng dậy rồi à.” Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng, tức giận nói.

Mộ Thần và Diệp Thạch vừa bước ra khỏi cửa liền gặp phải Khúc Khôn.

Nhìn thấy Khúc Khôn, Mộ Thần lập tức kinh ngạc, hắn đã liên tục vất vả mấy ngày, khó có được thời gian nên mới thả lỏng một hồi, không ngờ

lại trùng hợp…

Ánh mắt Khúc Khôn lạnh lẽo nhìn Mộ Thần, hiển nhiên là có thành kiến cực lớn với Mộ Thần, Mộ Thần thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ

sờ mũi.

Diệp Thạch gặp được Khúc Khôn, y vừa vui mừng, lại vừa xấu hổ.

“Ông ngoại, sao ngài lại đến đây vậy?” Diệp Thạch chớp mắt hỏi.

Khúc Khôn tức giận nhìn Diệp Thạch: “Ta không thể tới đây thăm tụi con một chút sao?”

Vốn Khúc Khôn rất lo Mộ Thần và Diệp Thạch thủ phòng tuyến không được, nên cố ý tới đây nhìn thử.

Ai mà biết, sau khi phòng tuyến Huyền Phong có bố trí Vạn Kiếm Sát Trận thì còn ổn thỏa hơn ba nước khác mấy phần. Dưới sự duy trì về đan dược của Mộ Thần, tiền tuyến lại có thêm rất nhiều võ vương, có nghĩa là càng có thêm vài phần bảo đảm. Càng đáng sợ hơn chính là, tên nhóc Mộ

Thần này lại còn kéo tới một vị võ hoàng từ bên ngoài vào đây.

Một đường hắn đi tới toàn nghe thấy các tu luyện giả dùng những từ

ngữ khen ngợi dành cho Mộ Thần. Không ngờ bây giờ thanh danh của hắn lại không theo kịp Mộ Thần và Diệp Thạch, Khúc Khôn cảm thấy vừa bất đắc dĩ, đồng thời lại tràn đầy vui mừng.

https://thuviensach.vn

“Ông ngoại, có phải là ngài không yên tâm về con nên mới đến phải không? Mộ Thần rất lợi hại, con sẽ không bị sao đâu.” Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng: “Có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ một võ vương mà thôi.”

Diệp Thạch rầu rĩ nói: “Mộ Thần cũng không như những võ vương bình thường kia…”

Khúc Khôn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Thần, rồi quay qua nói với Diệp Thạch: “Con thử hỏi nó đi, nó đánh thắng được ta à?”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch nhăn mặt, có chút oán giận nhìn Khúc Khôn.

Khúc Khôn chắp tay sau lưng, bình chân như vại nói: “Cho nên ta mới nói, võ vương chỉ là võ vương, cho dù võ vương có mạnh hơn đi nữa thì cũng có chênh lệch với võ hoàng.”

Khúc Khôn híp mắt thầm nghĩ, hai đứa nhóc này tiến bộ quá nhanh, nếu giờ hắn không bày ra cái giá thì chỉ sợ là về sau sẽ không bày được nữa.

Mộ Thần thấy Diệp Thạch đang tức giận thì nở nụ cười ấm áp, nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu, ông ngoại nói đúng đó.”

Khúc Khôn vung tay lên, một cái bình lớn bị lấy ra ngoài, huyết khí nồng đậm liền ập vào mặt.

Đôi mắt Diệp Thạch chợt lộ ra dị sắc, “Máu yêu thú này thật là lợi hại!”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn gật đầu kể, “Trước đó ở biên giới Thiên Không đế quốc có một đầu Song Đầu Giao*lục cấp thất tinh xuất hiện, đầu Song Đầu Giao này có song thuộc tính Lôi Phong, tình trạng phản tổ rất nghiêm trọng. Tuy nó chỉ có thất tinh, nhưng thực lực lại lợi hại hơn cả yêu thú lục cấp cửu tinh. Để giết chết con Song Đầu Giao kia, các quốc gia đã xuất động những võ hoàng trên thất tinh tới, ta cũng được mời đến đó. Vì giết chết đầu Giao Long này, các quốc gia đã có hai vị võ hoàng ngã xuống.”

*Song Đầu Giao /Giao Long: thuồng luồng, là tên gọi của dân gian trong truyền thuyết Việt Nam để chỉ thủy quái hay quái vật dữ ở nước thuộc lớp bò sát đạt kích cỡ khổng lồ.

Mộ Thần híp mắt, tục truyền loài Giao có huyết mạch Long tộc – vua yêu thú, vốn đã khó đối phó hơn yêu thú bình thường, huống chi đầu Giao Long này lại có song thuộc tính Lôi Phong, cho dù là thuộc tính Phong hay là thuộc tính Lôi thì đều là thuộc tính cực kỳ đáng sợ.

Vẻ mặt Diệp Thạch lập tức trở nên căng thẳng, “Ông ngoại, sao ngài có thể làm chuyện như vậy. Chuyện đó quá nguy hiểm!”

“Dù có nguy hiểm thì cũng phải có người đi làm thôi.” Khúc Khôn mỉm cười nói.

Mộ Thần híp mắt, không ngờ cả yêu thú như thế cũng có xuất hiện.

Phòng tuyến Thương Lan chính là một phòng tuyến quan trọng của cả bốn quốc gia, bên bọn họ đã gặp được nhiều yêu thú cỡ đó đánh bất ngờ, vậy tình huống các phòng tuyến khác…

Nếu như đầu Giao Long kia đánh tới phòng tuyến bất ngờ thì bọn họ

có thể đỡ nổi sao? Mấy ngày gần đây xuôi gió xuôi nước, khiến cho Mộ

Thần có mấy phần khinh khi đối với yêu thú triều ở tiền tuyến, nhưng lời của Khúc Khôn hôm nay lại cho Mộ Thần một sự cảnh báo.

https://thuviensach.vn

Hiện giờ sở dĩ bọn họ thuận lợi như vậy, là bởi vì yêu thú triều chân chính còn chưa có tới.

Vị cao nhân ở linh tháp tính được yêu thú triều lần này là vạn năm khó gặp. Nếu yêu thú triều có thể đơn giản bị hai võ vương như hắn và Diệp Thạch đỡ được thì cũng sẽ không được các quốc gia coi trọng như thế.

Rốt cuộc thì thực lực của hắn vẫn có hơi yếu, nếu như lúc này hắn là võ hoàng, vậy hắn sẽ có đủ năng lực tự bảo vệ mình.

“Thạch Đầu, máu này là ta cố ý lấy cho con, loại máu này mà lấy tinh lọc thì có thể so với máu rồng đấy, con xem thử coi có dùng được không.”

Khúc Khôn từ ái nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch vội vàng gật đầu trả lời: “Rất được ạ.”

Đôi mắt Diệp Thạch lộ ra tia sáng kỳ lạ, loại máu này so với máu yêu thú lục cấp bình thường y dùng thì tốt hơn, có phần máu yêu thú này, hẳn là y lại càng có thể tu luyện Bách Quyết Luyện Thể tới tử kim bích. Nếu tu luyện được tới trình độ kia, như vậy ngay cả thân thể của võ hoàng cũng không thể mạnh hơn mình.

Khúc Khôn mỉm cười đưa cho Diệp Thạch một cái nhẫn không gian, bên trong có chứa hơn ba mươi thùng máu yêu thú.

Mộ Thần dùng linh hồn lực đảo qua nhẫn, thầm nghĩ Khúc Khôn đối đãi với Diệp Thạch thật tốt, cái gì cũng muốn cho Diệp Thạch.

“Đây là cho con, đừng có nói ta bạc đãi con đấy.” Khúc Khôn không được tự nhiên ném một cái nhẫn không gian cho Mộ Thần.

“Cảm ơn tiền bối.” Mộ Thần phát hiện trong nhẫn không gian cũng là máu yêu thú, nhưng chỉ có năm thùng.

https://thuviensach.vn

Máu yêu thú Song Đầu Giao cũng có trọng dụng đối với hắn. Hắn có thể dùng loại máu này luyện ra Huyết Đan, đó là một loại đan dược có thể

phục dụng nhiều lần. Có loại đan dược này thì hắn có thể nhanh chóng đẩy tu vi tới võ vương đỉnh phong.

“Bản lĩnh của thằng nhóc con không tồi, không ngờ lại kéo được võ hoàng tới đây.” Khúc Khôn thản nhiên nói.

Tuy rằng nhìn Mộ Thần có hơi không vừa mắt, nhưng đối với năng lực của Mộ Thần thì hắn kỳ thật vẫn rất phục.

“Ông ngoại đã gặp được Mạc tiền bối rồi sao ạ? Mạc Phong tiền bối rất có nghĩa khí, kỳ thật con không có xuất lực gì hết.” Mộ Thần cười đáp.

Khúc Khôn híp mắt nói: “Con cũng không cần quá khiêm tốn.”

Hắn cùng Mạc Phong tán gẫu không tồi, Khúc Khôn chỉ điểm Mạc Phong trên tu luyện một phen, còn Mạc Phong thì nói cho Khúc Khôn một ít bí quyết luyện khí.

Một đường đi tới, có đủ loại khen ngợi Mộ Thần làm Khúc Khôn nghe mà tai sắp đóng thành cái kén. Nhưng khiến cho Khúc Khôn không thể

tưởng tượng được chính là, vị Mạc Phong nhìn như không quan tâm thứ gì kia, khi nhắc tới Mộ Thần một cái lại dong dài giống như bà tám vậy. Mà từ trong miệng Mạc Phong, hắn cũng biết được tin tức Mộ Thần lại là một luyện khí sư lục cấp.

Tin tức này khiến Khúc Khôn kinh ngạc không thôi.

… …

“Ông nội, ngài tìm con?” Mộc Minh Phong đi vào biệt viện rồi hỏi.

Mộc Chiến gật đầu: “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

Mộc Minh Phong nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”

“Mộ Thần đưa tới bức thư, nói Diệp Thạch đã thăng cấp lên tử kim bích, mở ra Bách Quyết Luyện Thể, chiếm được bản đồ về mật quật Kim gia.” Mộc Chiến thâm thúy nói.

Sắc mặt Mộc Minh Phong biến đổi, la lên: “Nhanh như vậy sao?”

Mộc Chiến cười khổ: “Không nhanh. Ta thu được tin tức, mấy tháng này Diệp Thạch đều dùng máu yêu thú để tu luyện luyện thể, mà tất cả đều là máu yêu thú lục cấp! Mộ Thần tài đại khí thô, không để cho Diệp Thạch thiếu thốn ở trên tài nguyên tu luyện bao giờ. Còn Khúc Khôn lúc trước đối phó với con Song Đầu Giao song hệ Lôi Phong, sau đó được phân chia lợi phẩm, nhưng hắn lại không có muốn gì, chỉ cần máu của Song Đầu Giao kia, mà con Giao Long đó hình như có hiện tượng phản tổ từ mạch Long Huyết.”

“Khúc Khôn muốn có máu yêu thú, tất nhiên là để chuẩn bị cho Diệp Thạch rồi. Dưới điều kiện như vậy, Diệp Thạch mới nhanh chóng tu luyện tới tử kim bích được.” Mộc Chiến nói.

Mộc Minh Phong gật đầu như hiểu ra: “Thì ra là thế.”

Suốt ngày dùng máu yêu thú lục cấp luyện thể, thậm chí còn có cả

Long Huyết. Phúc nguyên của Diệp Thạch, mấy vị võ vương của Kim gia sao có thể so sánh nổi, khó trách luyện thể thuật của y tiến triển nhanh như

vậy.

“Ở trong thư Mộ Thần còn nói, mật quật Kim gia ở Song Thành, hắn và Diệp Thạch sẽ tới đó hôm nay, muốn con cũng đi tới.” Mộc Chiến nói.

Mộc Minh Phong sáng mắt lên, trước đó để giao hảo với Mộ Thần, hắn đã chủ động nói ra bí mật của Bách Quyết Luyện Thể cho Mộ Thần, không nghĩ Mộ Thần thật sự thủ tín nghĩa.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần và Diệp Thạch có thể rời đi sao ạ?” Mộc Minh Phong hỏi.

Mộc Chiến nói: “Hẳn là có thể. Ta có gặp được vài vị đạo hữu thủ

quan, họ đối với trận pháp mà Mộ Thần và Diệp Thạch bố trí ra rất là tôn sùng. Huống chi bây giờ ở đó còn có một vị võ hoàng từ bên ngoài.”

Lúc trước Đan Thừa rất không để Mộ Thần Diệp Thạch vào mắt, nhưng bây giờ lại vui lòng phục tùng, như vậy có thể đoán được thực lực hai người ra sao.

Mộc Chiến nghiêm túc nói với Mộc Minh Phong: “Khi gặp Mộ Thần với Diệp Thạch, con đừng có đắc tội bọn họ.”

Mộc Minh Phong gật đầu nói: “Con hiểu ạ.”

Hắn mới chỉ là một võ linh, mà Mộ Thần và Diệp Thạch lại đã là võ vương cửu tinh, hắn làm sao dám đắc tội với hai người được!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

214. Chương 214

“Tiền bối, chuyện tiền tuyến đều kính nhờ tiền bối.” Mộ Thần lo lắng chắp tay với Mạc Phong.

Mạc Phong gật đầu, vân đạm phong khinh nói: “Được, ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỗ này sẽ không bị sao đâu.”

“Kính nhờ tiền bối, bọn ta sẽ mau chóng trở về.” Mộ Thần chắp tay nghiêm túc nói.

Mạc Phong gật đầu nói: “Được.”

“Trong đây có ba tờ phù lục cấp, ta lưu lại để tiền bối có cần thì lấy ứng phó với những tình huống đột ngột.” Mộ Thần nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hộp rồi nói.

Mạc Phong nhìn thần tình ưu sắc trên mặt Mộ Thần, bộ dáng như là khi ủy thác lúc sắp lâm chung, cười bất đắc dĩ, thở dài nói: “Mộ Thần, ngươi yên tâm đi. Ta tốt xấu gì cũng là một võ hoàng mà.”

Mộ Thần xấu hổ cười, có chút ngại ngùng nói: “Cũng không phải là ta không tin vào năng lực của tiền bối, mà là thật sự bởi vì lần thú triều này có chút khó nắm bắt.”

Sắc mặt Mạc Phong hơi đổi, thú triều chỉ mới bùng nổ được một năm thôi. Mạc Phong đã đáp ứng Mộ Thần sẽ lưu lại một năm, vốn tưởng là một https://thuviensach.vn

năm này sẽ không có việc gì, nhưng theo tình hình lúc này, một năm sắp tới sẽ có bao nhiêu biến cố thì thật sự không nói được. Thế nhưng nếu hắn đã đáp ứng Mộ Thần rồi thì cũng chỉ có thể liều thôi.

“Được người nhờ thì sẽ cố hết sức, ngươi yên tâm, cho dù có chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ hết sức.” Mạc Phong trịnh trọng nói.

Mộ Thần để lại cho mỗi một võ vương ở tiền tuyến được năm tờ phù ngũ cấp, lại cho Kinh Sí Diễm hai tờ phù lục cấp, mới cùng Diệp Thạch và Mạc Vân rời biên giới.

… …

“Mộ Thần, sư phụ ngươi không đến hả?” Diệp Thạch ngồi trong tửu lâu hỏi.

Mộ Thần lắc đầu: “Không đến, ông ấy có việc, không rời đi được.”

Diệp Thạch bĩu môi, buồn bực nói: “Lúc trước là ổng nhảy nhót nói muốn tới, bây giờ có tin tức thì lại vội tới mức không đi được.”

Mộ Thần cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Lúc này xung quanh đều bùng nổ

thú triều, đó cũng là chuyện không có biện pháp nào.”

Diệp Thạch cau mày lo lắng: “Chúng ta chỉ có ba người đi, sẽ không bị những lão quái vật võ hoàng đó thừa dịp tiến vào chứ?”

Mộ Thần thưởng thức chén rượu trên tay, suy nghĩ rồi nói: “Hẳn là không đến mức đó.”

Mạc Vân mỉm cười, không để ý mà nói: “Diệp thiếu Mộ thiếu, với thực lực hai người các ngươi mà còn sợ hãi cường giả võ hoàng sao?”

Diệp Thạch nhún vai: “Nếu như là võ hoàng bình thường thì đích thực là không cần để ý.” Nhưng nếu như mạnh hơn, tỷ như ông ngoại ấy, như

https://thuviensach.vn

thế thật sự là không thể không thương tâm.

Mạc Vân cúi đầu, Mạc Phong có đưa cho hắn hai viên Thiên Lôi Châu lục cấp. Cho dù giờ có gặp được võ hoàng thì hắn cũng có thể giúp đỡ được một chút.

“Mộ thiếu, xin lỗi, ta đã tới chậm.” Mộc Minh Phong vội vàng đi đến.

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt quét nhìn Mộc Minh Phong rồi nói:

“Mộc thiếu đến rồi, chuẩn bị đi thôi.”

Mộc Minh Phong gật đầu nói: “Hết thảy dựa vào mấy vị rồi.”

“Mộc thiếu, ta chỉ mời ngươi, hẳn là những người khác không có tới chứ?” Mộ Thần nhướng mày, lạnh lùng hỏi.

Mộc Minh Phong nhìn cặp mắt sâu thẳm của Mộ Thần, sắc mặt nhất thời biến đổi, “Mộ thiếu yên tâm, chỉ có một mình ta.”

Mộ Thần gật đầu: “Vậy là tốt rồi, đi thôi.”

Mộc Minh Phong bước nhanh đuổi kịp bước chân Mộ Thần, Mạc Vân nhìn Mộc Minh Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

… …

Bọn họ dựa theo bản đồ chỉ hướng, đi tới Ly Thương Giang.

“Diệp thiếu,làở trong nàysao?” Mộc Minh Phong có chút kinh ngạc hỏi.

Ly Thương Giang sương mù quanh năm, vùng này không có đặc sản gì, nên cũng không có bao nhiêu tu luyện giả tới đây hoạt động.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng thế,chỗ trênbản đồchỉchính làở

dướiđáysông.”

Mộc Minh Phong sửng sốt t, lập tức tỉnh ngộ lại. Thì ra là ở đáy nước.

Khó trách người Kim gia khổ sở tìm kiến trên trăm năm mà lại không được gì, thì ra di tích mà tổ tiên Kim gia lưu lại được đặt ở dưới đáy sông.

“Đi thôi.” Mộ Thần xung phong lên trước, chui vào trong nước.

Mọi người đồng thời cùng chìm vào trong nước, không ngừng lặn xuống.

Áp lực nước càng lúc càng lớn, Diệp Thạch và Mộ Thần vẫn còn tốt, Mạc Vân cũng vẫn có thể chịu đựng, nhưng Mộc Minh Phong chỉ có tu vi võ linh, rất nhanh liền sắp không chịu được.

Mộ Thần nhìn Mộc Minh Phong thần tình thống khổ: “Ta mang ngươi đi.” Hắn dùng một mảnh hảo tâm mời người ta tới, giờ cũng không thể để

người này chết được.

“Làm phiềnMộ thiếu.” Mộc Minh Phong miễn cưỡng mở miệng nói.

“Đểtalàm cho.” Diệp Thạch kéo tay Mộc Minh Phong, mang theo Mộc Minh Phong từ từ trầm xuống.

Được Diệp Thạch nắm tay kéo, Mộc Minh Phong bỗng cảm thấy áp lực giảm đi.

Đôi mắt Diệp Thạch lành lạnh liếc nhìn Mộc Minh Phong, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, Mộc Minh Phong bị Diệp Thạch nhìn vậy thì liền cảm thấy khó hiểu.

Không quá một hồi, Mạc Vân cũng có chút không chịu được, Mộ

Thần nắm lấy cánh tay Mạc Vân, kéo Mạc Vân trầm xuống.

https://thuviensach.vn

Tuy Mộ Thần luyện Bách Quyết Luyện Thể không tinh thâm bằng Diệp Thạch, nhưng miễn cưỡng cũng tu luyện được tới kim bích, cường độ

thân thể đã không phải là Mạc Vân có thể so sánh.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần nắm tay Mạc Vân, không khỏi thầm nghiến răng, thầm nghĩ sớm biết vậy thì còn không bằng để Mộ Thần kéo Mộc Minh Phong thì hơn. Hiển nhiên uy hiếp từ Mộc Minh Phong thấp hơn Mạc Vân rất nhiều.

Diệp Thạch nhìn về cái tay của Mạc Vân được Mộ Thần nắm, ánh mắt lạnh lẽo, tay không tự giác nắm chặt lại. Mộc Minh Phong có một loại cảm giác cánh tay mình sắp bị Diệp Thạch bóp nát rồi.

Tuy rằng đau dữ dội, nhưng chung quy Mộc Minh Phong cũng không có mở miệng kêu Diệp Thạch buông lỏng ra.

Rất nhanh mọi người đã tới đáy sông, “Chắc nó chính là nơi này.”

Mọi người thấy được một cái cửa sắt giản dị, trên cửa, tràn đầy rong rêu.

Mộ Thần vung tay lên, rong rêu trên cửa sắt tiêu tán không còn một mảnh.

“Cửa này làdo HuyềnTinhThiết lục cấp làm bằng, nhìnthì thấybình thườngkhông có gì lạ,nhưngtrên thực tếlại rất khómở ra.” Mộc Minh Phong nói.

“Vậyphải làm gìmớimở rađược?” Mộ Thần hỏi.

“Cầuphải có máu củatu luyện giả tu luyện tới tử kim bích.” Mộc Minh Phong đáp.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghe vậy, lấy bàn tay dán lên ngay giữa cửa sắt, cửa sắt không chút sứt mẻ.

“Khôngcóđược!Hay mìnhnổ tung nó đi.” Diệp Thạch tức giận nói.

“Đừng đừng!” Mộc Minh Phong vội can lại, đồng thời mở bàn tay mình ra dán lên.

Máu của Mộc Minh Phong và Diệp Thạch hợp vào nhau, rồi sau đó, cửa sắt chấn động vài cái, chậm rãi mở ra.

Mộ Thần híp mắt, vị Kim gia kia lưu lại truyền thừa, tất nhiên là sẽ vì người Kim gia mà suy xét.

Trước đó Mộc Minh Phong cũng không có nói muốn mở cửa này còn cần có máu của Mộc Minh Phong! Vậy nếu như hắn không mang Mộc Minh Phong theo, như vậy…

“Có thểvào rồi.” Mộc Minh Phong nói.

Mộ Thần gật đầu, cũng không có hỏi nhiều mà nói: “Đi thôi.”

Bốn người vừa đi vào, cửa liền đóng lại.

Mộ Thần ném ra một bộ trận kỳ về phía đại môn, sau đó lại rãi nước thuốc lên trên trận kỳ.

Mộc Minh Phong thản nhiên nhìn một màn này, không nói gì cả.

Bọn họ không một ai hỏi nhiều, bước nhanh đuổi theo Mộ Thần.

Sau cánh cửa sắt là một cái thông đạo dài, mọi người đi vào thì thấy được một ao nước, trong ao nước có một đóa Thất Thải Liên.

https://thuviensach.vn

“ThấtThảiLiên?Nơi nàyvậy mà lại cólinh dược thất cấp?” Mạc Vân thất kinh nói.

Mộ Thần khẽ đụng hồ nước, “ĐóaThấtThảiLiênnày hẳn không phải làđóa đầu tiên, trongaonàynồngđậmdược tínhcủa ThấtThảiLiên,số

ThấtThảiLiênkia sau khi héođãhóa vàotrong cái ao nướcnày.”

Mạc Vân gật đầu đồng ý: “Không sai.”

Mộ Thần dùng hộp ngọc thu Thất Thải Liên, Mộc Minh Phong hâm mộ nhìn một màn này, nhưng không có mở miệng nói gì.

Mộ Thần nói với mọi người: “Mọi ngườiđi xuốngngâm mìnhđi!Ngâm trong ao nước nàychính làmột cơ duyênlớnđấy. Mạcthiếu, cónước aonày thìdi chứng trúng độc trên người ngươisẽ đượcgiải quyết triệt để.”

Mạc Vân cười nói: “Đềunhờ phúc củaMộ thiếuvà Diệp thiếu, Mạc Vân vô cùng cảm kích.”

Bốn người cùng nhau nhảy xuống, năng lượng ôn hòa chậm rãi tiến vào thân thể bọn họ. Mộ Thần nhắm mắt, nguyên khí nồng đậm mà ôn hòa tiến vào thân thể hắn. Giờ phút này Mộ Thần chỉ cảm thấy vách chướng giam cầm mình trong khoảnh khắc đã nứt ra, nếu như lúc này hắn dùng một viên Tấn Hoàng Đan, hẳn là sẽ có thể trở thành võ hoàng.

Thực lực Mộc Minh Phong tăng nhanh, không ngờ lại nhanh chóng đột phá được cảnh giới võ linh cửu tinh đỉnh phong.

Mạc Vân cũng tiến về phía trước một bước, trở thành võ vương cửu tinh.

Diệp Thạch mở mắt ra, đôi mắt hiện lên kim quang, năng lượng trong ao mạnh mẽ hướng về Diệp Thạch. Bảy phần năng lượng trong ao lập tức bị Diệp Thạch hấp thu.

https://thuviensach.vn

“Ta muốn thăng cấp.” Diệp Thạch nhìn về phía Mộ Thần, nói.

Mộ Thần gật đầu: “Được, nếu ngươi cảm thấy muốn thăng cấp thì cứ

thăng cấp đi. Đừng áp chế, ta sẽ hộ pháp cho ngươi.”

Mộ Thần đưa qua một viên Tấn Hoàng Đan cho Diệp Thạch, Diệp Thạch thu lấy đan dược, bắt đầu chuẩn bị thăng cấp.

Mạc Vân hăm mộ nhìn Diệp Thạch, “Tư chất của Diệp thiếu thật tốt.

Ta chưa từng gặp qua ai có tư chất tốt như Diệp thiếu cả.”

Mộ Thần gật đầu đồng ý, cũng đúng, lúc Diệp Thạch thăng cấp giống như hoàn toàn không có vách chướng, rất là đáng sợ.

Mộ Thần vung tay lên, trên một triệu khối nguyên thạch bị lấy ra.

Năng lượng trong nguyên thạch nhanh chóng bị hút ra tiến vào trong thân thể Diệp Thạch, khí thế trên người Diệp Thạch liên tiếp tăng lên, thân thể

chậm rãi trôi nổi…

Diệp Thạch thăng cấp cần tới một ngày, cả ngày Mộ Thần đều ở bên cạnh Diệp Thạch, mà Mộ Thần không ly khai, Mạc Vân và Mộc Minh Phong cũng chỉ đành ở lại cùng.

Mộ Thần trước sau lấy ra khoảng năm triệu nguyên thạch, sau khi bị

Diệp Thạch hấp thu sạch sẽ, Diệp Thạch mới bước vào cảnh giới võ hoàng.

“Chúc mừng Diệp thiếu.” Mạc Vân chắp tay chúc mừng.

Diệp Thạch cười đắc ý: “Cảnh giới võ hoàng quả nhiên khác.”

Trước kia y vẫn không có đặt mấy võ hoàng vào mắt, ngẫm lại thật đúng là không nên.

“Mộ Thần, ta chưa có dùng đan dược.” Diệp Thạch có chút suy sụp hướng về Mộ Thần nói, lúc ấy y chỉ cảm thấy vách chướng sắp mở, mà chờ

https://thuviensach.vn

tới khi thăng cấp xong thì mới phát hiện, đan dược lại chưa được dùng.

Mộ Thần cười: “Không dùng là chuyện tốt, ăn nhiều đan dược cũng không có gì tốt cả.”

Mạc Vân nhíu mày, tư chất của Diệp Thạch quá nghịch thiên, thăng cấp võ hoàng mà lại không cần đan dược phụ trợ.

Mộc Minh Phong tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Thạch.

“Chúng ta tiếp tục đi thôi.” Mộ Thần nói.

“Được!” Diệp Thạch đáp.

Bốn người đi vào một tòa cung điện, ở trung tâm cung điện có một viên cầu trong suốt đang nổi lơ lửng.

“Là nguyên thạch truyền thừa?!” Mạc Vân kinh ngạc thốt lên.

Diệp Thạch tò mò hỏi Mạc Vân: “Nguyên thạchtruyền thừa có ích lợi gìvậy?”

“Võ tông hoặc là cường giảtrênvõ tông,trướckhi họ chếtcó thể phong ấn tu vimột đời của mìnhchế thành nguyên thạch truyền thừa. Người đạt được nguyên thạch truyền thừa có thể đạt được ước chừng một phần mười nguyên lực vị cường giả đó khi còn sống.” Mạc Vân trả lời.

Diệp Thạch trừng mắt nhìn: “Thứ này trân quý như vậysao?Mộ

Thần,ngươinhanhthucái đóđi.”

Mạc Vân lắc đầu nhìn Diệp Thạch, nói: “Diệp thiếu, thứ này khôngcó tácdụngvới Mộ thiếu.”

Diệp Thạch mở to mắt hỏi: “Tại sao?”

https://thuviensach.vn

Mạc Vân nhìn về phía Mộc Minh Phong, Mộc Minh Phong nhất thời trở nên khẩn trương.

“Nguyên thạchtruyền thừa phảicóngườichung huyết thống mới có thểhấp thu.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch sửng sốt, lập tức hung hăng trừng Mộc Minh Phong.

Mộc Minh Phong nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Diệp Thạch, sự

khẩn trương trong lòng càng tăng lên vài phần.

Mộ Thần thản nhiên nhìn qua Mộc Minh Phong, nhìn thấy ánh mắt Mộ Thần nhìn mình, Mộc Minh Phong càng khẩn trương hơn.

Ánh mắt Mộ Thần thản nhiên, nhưng Mộc Minh Phong lại cảm thấy ánh mắt người này hung ác hơn Diệp Thạch mấy chục lần. Trong nháy mắt, Mộc Minh Phong khẩn trương đến cả hô hấp cũng đình chỉ.

“Ngươi đi hấp thu đi, vốnđó là vậtnhà ngươi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Nghe được lời Mộ Thần nói, Mộc Minh Phong cảm thấy như trút được gánh nặng. Tuy rằng bây giờ thực lực Mộ Thần yếu hơn Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch lại vẫn luôn lấy Mộ Thần làm chủ mọi chuyện.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

215. Chương 215

“Đó là cái gì thế?” Diệp Thạch mắt sắc phát hiện bên cạnh nguyên thạch truyền thừa có một khối ngọc thạch trong suốt.

“Đây là ngọc bài truyền thừa.” Ánh mắt Mạc Vân cực nóng nói.

“Lại không có tác dụng sao?” Diệp Thạch thất vọng hỏi.

Mạc Vân không cho là đúng: “Cũng không phải, ngọc bài truyền thừa có yêu cầu phải là tinh thần lực cùng huyết thống mới có thể phá giải cấm chế tầng ngoài.” Nếu cấm chế bên ngoài ngọc bài không thể phá giải thì tất nhiên là không có tác dụng với bọn họ. Nhưng nếu Mộc Minh Phong có thể

trợ giúp bọn họ thì liền khác.

“Ta thử xem.” Mộ Thần cầm lấy ngọc bài, trực tiếp đưa linh hồn lực vào.

“Đừng!” Mạc Vân hô to một tiếng, nhưng đã không còn kịp. Nếu như

không có cùng tinh thần lực thì sẽ bị cấm chế mạnh mẽ bài trừ, sẽ hủy diệt ngọc bài.

Thế nhưng không ngờ, ngọc bài không bị vỡ, mà tầng cấm chế bên ngoài lại bị phá đi.

“Sao có thể? Mộ Thần có tinh thần lực cùng huyết thống với vị cường giả kia? Chẳng lẽ các ngươi có quan hệ cùng huyết thống??” Vẻ mặt Mạc https://thuviensach.vn

Vân cổ quái.

Nghe được Mạc Vân nói, tinh thần Mộc Minh Phong lập tức buộc chặt. Nếu như Mộ Thần là người Kim gia, vậy nguyên thạch truyền thừa này sẽ thuộc sở hữu của Mộ Thần! Không có khả năng!

Mộ Thần lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ: “Ta sao có thể có quan hệ gì với vị cường giả đó chứ. Ta chỉ bắt chước tinh thần lực của Mộc thiếu mà thôi.”

Mạc Vân sửng sốt, nếu như lúc bắt chước tinh thần lực có một chút sai lầm thì ngọc bài kia sẽ bị hủy, vậy mà Mộ Thần thật sự dám xuống tay. Đây là do tự tin, hay là do không quan tâm đây?

Mộ Thần híp mắt, nếu không phải do hắn tự mình đọc lấy nội dung trong ngọc bài thì hắn sẽ không buông tâm tư. Những thứ có vấn đề, hắn đều tình nguyện hủy nó!

Mộ Thần nhanh chóng xem nội dung trong ngọc bài, ghi nhớ lại một phần nội dung trong đó, sau đấy ném ngọc bài trên tay cho Mộc Minh Phong.

Mộc Minh Phong tiếp nhận ngọc bội, sắc mặt hơi đổi. Mộ Thần vốn có thể để cho mình cởi bỏ cấm chế, nhưng chỉ sợ là do người này không tin tưởng mình.

Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, trong ngọc bài viết những gì?”

“Là những tâm đắc tu luyện của vị võ tông kia, ta nghĩ ông ngoại nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.” Mộ Thần trả lời.

Đôi mắt Diệp Thạch lóe lên, “Thiệt hả?”

https://thuviensach.vn

Cấm chế bị phá bỏ, trong đó có hai phần tâm đắc, một phần thật và một phần giả. Khi Mộ Thần bắt chước linh hồn lực Mộc Minh Phong thì thấy được hai phần tâm đắc, nhưng khi dùng linh hồn lực của chính hắn thì lại chỉ thấy phần giả kia.

Nếu cấm chế ngọc bài truyền thừa này là do Mộc Minh Phong phá, Mộ Thần thật sự không xác định Mộc Minh Phong sẽ cho bọn họ phần nào.

Mộc Minh Phong quét nhìn nội dung trong ngọc bài, trong khoảnh khắc đó liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vị tổ tiên này quả là giả dối, nhưng chắc vị ấy đại khái cũng không ngờ người cùng con cháu mình tiến vào lại là một người vô cùng đáng sợ. Mộ Thần có ghi hận trong lòng hay không đây? Mình sẽ không nhờ thủ đoạn của tổ tiên mà bị hại chết chứ??

Mộc Minh Phong có hơi khó khăn giải thích: “Mộ thiếu, ta thật sự

không biết…”

Mộ Thần khoát tay nói: “Ngươi ở chỗ này hấp thu căn nguyên đi.”

Mộc Minh Phong thấy Mộ Thần không có ý theo đuổi chuyện này thì thở ra một hơi.

Mạc Vân và Diệp Thạch thì lại khó hiểu nhìn một màn này.

… …

“Chúng ta tới chỗ khác thôi.” Mộ Thần nói.

Mạc Vân gật gật đầu, nói: “Được đó! Nhưng chỉ sợ là bên trong bí cảnh này, thứ trân quý nhất chính là nguyên thạch truyền thừa kia.”

“Đúng vậy.”

Vận khí Mộc Minh Phong rất tốt, chờ tới khi đã hoàn toàn luyện hóa nguyên thạch truyền thừa, không biết tu vi của người này sẽ tăng tới trình https://thuviensach.vn

độ gì nữa.

Nhưng, truyền thừa nguyên thạch có ưu điểm, thì cũng có khuyết điểm. Dựa vào nguyên thạch này, Mộc Minh Phong muốn trở thành võ hoàng thì không là việc gì khó, nhưng nếu muốn tiến lên võ tông thì sẽ khó khăn hơn bình thường rất nhiều.

Thế nhưng, ‘võ tông’ đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, đó chỉ là một nhân vật thần thoại hư vô mờ mịt.

Mộc Minh Phong lưu lại, thấy đám người Mộ Thần đã rời đi liền không tiếng động thở ra một hơi. Có được nguyên thạch truyền thừa thì hắn đã là người được lợi nhất trong chuyến này.

Ba người Mộ Thần đi vào một căn phòng, trong phòng có không ít thư

tịch.

“Tìm được rồi!” Diệp Thạch vui mừng thốt lên.

Mộ Thần bước tới nhìn, thì ra đó là nửa bộ còn lại của Bách Quyết Luyện Thể.

“Chúc mừng Diệp thiếu.” Mạc Vân nói.

Diệp Thạch cười tươi như nhặt được chí bảo, thu lại quyển sách vào nhẫn.

Mạc Vân tờ trên giá sách tìm được một cái hộp, trên hộp rơi đầy tro bụi.

Mạc Vân mở hộp ra, thấy trong hộp có một đoạn kiếm, một quả thiết cầu loang lổ vết tích và một cái mai rùa.

“Võ tông cũng thích nhặt hàng rách nát sao?!” Diệp Thạch bước tới nhìn rồi bĩu môi nói.

https://thuviensach.vn

Mạc Vân cầm đoạn kiếm lên, ngạc nhiên than nhẹ: “Thật nhẹ!”

Diệp Thạch lấy cầm thử, “Đúng là nhẹ thiệt! Thanh kiếm này dùng nguyên liệu gì tạo ra vậy? Sao lại nhẹ được tới như thế?”

Mạc Vân lấy ra một kiện pháp khí ngũ cấp, cầm đoạn kiếm chém thẳng về pháp khí, pháp khí lập tức bị cắt thành hai nửa.

Diệp Thạch thấy một màn như vậy, nhất thời cứng người.

Mạc Vân yêu thích thưởng thức đoạn kiếm trên tay, đôi mắt sáng lên.

Mộ Thần nói với Mạc Vân: “Nếu Mạt thiếu thích đoạn kiếm này thì cứ

lấy đi.”

Mạc Vân sửng sốt một chút rồi hỏi: “Mộ thiếu nỡ sao?”

Mộ Thần không để bụng: “Chỉ là một đoạn kiếm mà thôi. Nếu như

còn hoàn hảo thì ta thật sự không nỡ.”

“Cảm ơn Mộ thiếu.” Mạc Vân cười cảm ơn.

Luyện khí sư đều rất yêu thích việc nghiên cứu những nguyên liệu luyện khí kỳ quái. Tuy rằng Mộ Thần hắn cũng là luyện khí sư, nhưng hắn lại không có hứng thú quá lớn về luyện khí. Pháp khí dù tốt, nhưng nếu pháp khí quá tốt thì sẽ rất dễ xem nhẹ việc tu luyện của bản thân.

Diệp Thạch bĩu môi, nhưng cũng không nói gì.

“Viên hạt châu màu đen này là gì thế?” Diệp Thạch hỏi.

Có thể được võ tông cất giữ thì hẳn đó không phải là thứ gì đơn giản.

Mộ Thần phóng ra linh hồn lực, linh hồn lực Mộ Thần vừa tiếp xúc với hạt châu thì lập tức bị hấp thu không còn một mảnh.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần sửng sốt, hắn tu luyện lâu như vậy mà còn chưa từng gặp được loại tình huống này.

Diệp Thạch thấy bộ dáng Mộ Thần thì hỏi: “Sao vậy?”

“Cũng không có gì, hình như hạt châu này có chút không tầm thường, nhưng ta vẫn chưa biết dùng như thế nào.” Mộ Thần trả lời.

“Trước tiên cứ thu vào đã.” Diệp Thạch nói.

… …

Bọn họ còn đang tiếp tục tra xét thì một tiếng nổ mạnh bỗng truyền tới.

Đôi mắt Diệp Thạch lạnh như băng nhìn về phía con đường lúc nãy đi vào, “Chúng ta bị theo dõi.”

Mộ Thần gật đầu: “Cũng có thể.”

Mạc Vân híp mắt, dám nổ cửa vào trong lúc này, người tới tuyệt đối là võ hoàng.

Diệp Thạch và Mộ Thần đều ở đây, võ vương không có lá gan lớn như

vậy.

“Cánh cửa đó sẽ không bị nổ tung chứ?” Diệp Thạch chần chờ hỏi.

Mộ Thần lắc đầu: “Đương nhiên sẽ không. Đây dù gì cũng là cửa trong di tích võ tông, nếu muốn công phá cửa thì ít nhất cũng phải tốn mấy tháng.” Cái di tích võ tông này đã che mắt một đám võ hoàng bên ngoài nhiều năm như vậy cơ mà!

“Lỡ như là người Mộc gia thì sao?” Diệp Thạch lo lắng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần lắc đầu: “Không biết, nhưng hẳn là không phải.”

Nếu hắn không có đoán sai thì Mộc Minh Phong chắc đã sớm biết ở

đây có nguyên thạch truyền thừa. Có được nguyên thạch truyền thừa trợ

giúp, Mộc Minh Phong chính là người được lợi lớn nhất trong lần này.

Chắc chắn người Mộc gia sẽ không tới nhiễu loạn Mộc Minh Phong tiếp nhận truyền thừa vào lúc này.

Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, Diệp Thạch đã tiến vào võ hoàng, cho dù bên ngoài có võ hoàng thì phần thắng bên bọn họ cũng vẫn rất lớn.

“Bên này đều đã xem xét hết rồi. Nếu các ngươi không có để ý tới thứ

tốt gì thì chúng ta vòng lại tìm Mộc Minh Phong đi.” Mạc Vân nói.

Mộ Thần gật đầu: “Được.”

Diệp Thạch than thở nói: “Ta nói nha, đồ trong di tích này thật sự

khiêm tốn hơn cái di tích trước kia quá trời. Vị võ tông này có vẻ nghèo hơn vị kia nhỉ?”

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Đúng là vậy thật.”

Mạc Vân cười bất đắc dĩ: “Thất cấp linh thảo đã là vật hiếm có khó tìm, mà Thất Thải Liên lại là linh dược hiếm có thể giúp võ hoàng tiến vào cảnh giới võ tông. Lần này có được Thất Thải Liên đã là không tệ rồi.”

Diệp Thạch nghiêng đầu: “Nói cũng phải.”

… …

Ba người họ tìm xong mọi thứ trong bí cảnh rồi vòng lại tìm Mộc Minh Phong.

Cái trán Mộc Minh Phong đầy mồ hôi, thực lực đã tiến vào cảnh giới võ vương nhị tinh.

https://thuviensach.vn

“Tốc độ tu luyện thật nhanh!” Diệp Thạch nói thầm.

Nguyên thạch truyền thừa trước mặt Mộc Minh Phong đã nhỏ đi không ít.

Mạc Vân híp mắt nghĩ, một bước lên trời, thật sự có thể nói là một bước lên trời! Thủ đoạn của võ tông đúng thật là quỷ thần khó lường.

Nhưng muốn bảo tồn nguyên lực của mình để luyện thành nguyên thạch truyền thừa, nghe nói linh hồn của võ tông sẽ bị mai một, từ nay về

sau sẽ không có khả năng luân hồi.

“Để Mộc thiếu có thể triệt để luyện hóa nguyên thạch truyền thừa thì chỉ sợ phải có thời gian bảy ngày.” Mạc Vân suy nghĩ rồi nói.

“Bảy ngày cơ á?!” Diệp Thạch nhăn chặt mày, thời gian dài như vậy, không biết bên ngoài sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

Mạc Vân thấy vẻ ưu buồn trên mặt Diệp Thạch thì nói: “Thừa dịp lúc này người bên ngoài chưa có tiến vào, không bằng lúc này Mộ thiếu thử

đánh sâu vào cảnh giới võ hoàng.”

Mạc Vân nhìn rất rõ, lúc trước khi ở trong ao sen, Mộ Thần cũng có thể thăng cấp lên võ hoàng, nhưng mà do lúc ấy Diệp Thạch muốn thăng cấp nên Mộ Thần mới không yên lòng mà hộ pháp cho y, thế nên mới chậm trễ tới bây giờ.

Diệp Thạch sáng mắt lên: “Đúng vậy! Mộ Thần, cảnh giới võ hoàng rất khác, như thoát thai hoán cốt vậy đó.”

Mộ Thần suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý: “Cũng được.”

Để ngừa vạn nhất, Mộ Thần cố ý bố trí vài cái trận pháp ngăn chặn tại cánh cửa đang rầm rầm rung động kia.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch canh giữ bên cạnh Mộ Thần.

Mộ Thần phất tay, đám nguyên thạch lập tức hiện ra, chồng chất như

núi, phủ kín cả mặt đất.

Mạc Vân tràn đầy hâm mộ nói: “Giá trị con người của Mộ thiếu thật phong phú.” Võ vương bình thường nếu muốn có nhiều nguyên thạch như

vậy thì phải tiêu tốn cả trăm năm thời gian để tích lũy. Mấy năm nay phụ

thân vì giải độc cho hắn, cũng không còn lại bao nhiêu nguyên thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Đó là do Mộ Thần rất biết kiếm tiền.”

Mộ Thần ăn vào một viên Tấn Hoàng Đan, vách chướng nguyên bản đang bắt đầu mơ hồ lại trở nên rõ ràng.

Mà thanh âm cánh cửa sắt bị va chạm cũng nối liền không dứt.

“Diệp thiếu, ngươi có thể cảm ứng được bên ngoài là những người nào không?” Mạc Vân hỏi.

Do Diệp Thạch dùng Hồn Thủy như nước, nên linh hồn lực mạnh hơn võ hoàng rất nhiều.

Diệp Thạch lắc đầu: “Cảm ứng không được. Vách tường này chắc là từ loại nguyên liệu đặc biệt nào đó luyện ra, có thể cách trở linh hồn lực.”

Mạc Vân híp mắt nói: “Chúng ta ở đây không cảm ứng được bên ngoài thế nào, có thể bên ngoài cũng không biết được tình huống bên trong.”

Diệp Thạch gật đầu: “Nếu như người bên ngoài biết ta đã là võ hoàng thì chắc hẳn đã bị dọa chạy, chứ sẽ không ở lại đây uổng phí khí lực phá cửa đâu.”

Mạc Vân đồng ý: “Đúng thế.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần dùng thời gian hai ngày để thăng cấp võ hoàng, mặc dù không có thuận lợi như Diệp Thạch, nhưng cũng không bị gì sai lầm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

216. Chương 216

Qua bảy ngày, cuối cùng Mộc Minh Phong cũng luyện hóa nguyên thạch truyền thừa xong, trở thành một vị võ vương ngũ tinh.

Mộ Thần phát hiện có một cỗ nguyên lực bị phong ấn trong cơ thể

Mộc Minh Phong, nếu Mộc Minh Phong hoàn toàn luyện hóa cỗ nguyên lực này thì chắc chắn sẽ trở thành võ vương bát tinh.

Mạc Vân đánh giá Mộc Minh Phong, thở dài hâm mộ nói: “Mộc thiếu thật có phúc!”

Từ một võ linh trở thành võ vương ngũ tinh, người này chỉ dùng hơn mười ngày mà thôi, số phận này thật sự khiến người ta đố kỵ không thôi!

Mộc Minh Phong mỉm cười: “Nhờ phúc của mọi người. Ta khiến mấy vị chậm trễ thời gian rồi, thật ngại.”

Cho dù hắn đã đạt được cơ duyên lớn như vậy, nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa đuổi kịp Mộ Thần cùng Diệp Thạch! Tiến độ hai người này tăng tiến tu vi đúng là nghịch thiên.

Mộ Thần khoát tay không để tâm: “Cũng không có gì.”

Mạc Vân bĩu môi, mấy ngày nay Mộ Thần luyện đan, luyện khí, chế

phù, không có một khắc nào là nhàn rỗi. Đúng rồi, người này còn tranh thủ

lúc rảnh rỗi mà ‘làm’ hai trận với Diệp Thạch nữa chứ.

https://thuviensach.vn

Không biết khi nào người bên ngoài sẽ tiến vào nên Mạc Vân rất lo rằng hai người đó ‘làm’ rất hăng, độ đề phòng sẽ bị giảm xuống, làm hắn phải trốn bên cạnh canh gác cho bọn họ.

Mạc Vân thì bớt thời giờ dạo một vòng di tích, đám linh thảo mà Mộ

Thần và Diệp Thạch chướng mắt thì đều được hắn thu lại. Hiện tại trong bí cảnh đã không còn thứ gì, cho dù người bên ngoài xông vào cũng sẽ không thu hoạch được gì.

“Chúng ta phải đi ra ngoài thế nào? Trực tiếp quay lại đường cũ sao?”

Mạc Vân hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Trong căn phòng đặt nguyên thạch truyền thừa kia có một trận pháp. Trận pháp đó có thể nối thẳng ra bên ngoài.”

Mạc Vân thở ra một hơi: “Như vậy thì tốt quá.” Tuy rằng người bên ngoài có thể cũng không khó giải quyết, nhưng lúc này đang có thú triều như vậy, bọn họ không cần phải dây dưa với những người này thì hơn.

Sắc mặt Mộc Minh Phong thay đổi, thầm nghĩ Mộ Thần không hổ là trận pháp sư lục cấp. Cái truyền tống trận kia thập phần bí ẩn, nếu không phải là tổ tiên tự tay ghi chép lại, hắn thật sự cũng không biết. Mà Mộ Thần lại dễ dàng nhìn ra như vậy, tựa hồ thứ gì ở trước mặt Mộ Thần cũng không thể che giấu được cả.

Bốn người Mộ Thần bước vào truyền tống trận, lập tức được truyền tống ra ngoài.

Một cảm giác chếch choáng thoáng qua, Mộc Minh Phong bỗng phát hiện mình đang đứng ở trên bờ sông.

Mộ Thần dùng linh hồn lực tham nhập vào đáy sông, vừa chạm vào lập tức thu lại. Sau khi tiến vào võ hoàng, tinh thần lực của Mộ Thần đã có https://thuviensach.vn

thể so sánh với võ tông, còn đám người bên dưới do đang vội vàng phá cửa nên cũng không có phát hiện.

Mộ Thần vung tay lên, hình ảnh dưới đáy hồ liền hiện ra.

“Lục Hành Phong! Thì ra là lão đầu này à! Nghe nói thú triều vừa xuất hiện chưa được bao lâu thì lão liền mang cả nhà chạy trốn mà! Sao giờ lại xuất hiện ở đây?” Diệp Thạch tràn đầy kinh ngạc nói.

“Lục Hành Phong nhìn chằm chằm vào Bách Quyết Luyện Thể đã lâu, tất nhiên là không có khả năng dễ dàng buông tha.” Mộ Thần thản nhiên giải thích.

Mộc Minh Phong tinh mắt, vừa nhìn thấy một nam nhân độc nhãn trong đám người này, đôi mắt lập tức rụt lại.

Nam nhân độc nhãn tên là Quý Hòe, ba mươi năm trước ông ngoại đã từng cứu tính mạng hắn, sau đấy hắn liền đối với ông ngoại luôn nói gì nghe nấy, nói là muốn báo ân. Bây giờ nhìn màn này, sợ rằng hắn chính là tai mắt do Lục Hành Phong đặt bên người ông ngoại! Lục Hành Phong này từ ba mươi năm trước mà đã bắt đầu bố cục, đúng là lắm mưu nhiều kế, đáng tiếc… số phận lão lại không được tốt lắm.

“Muốn đánh hả?” Diệp Thạch nóng lòng muốn thử, hỏi.

Mộc Minh Phong lắc đầu không đồng ý: “Đừng đi, ở dưới đó có ba võ hoàng lận đấy. Tuy Mộ thiếu và Diệp thiếu không sợ, nhưng thú triều đang ở trước mắt, mọi quốc gia đều hạ lệnh cấm chiến, có thể không trêu chọc thì đừng nên trêu chọc.” Cái gọi là lệnh cấm chiến, chính là không cho tu luyện giả đấu với nhau, bởi vì như thế sẽ tổn thất lực lượng đối phó thú triều.

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi Mộc Minh Phong: “Ba võ hoàng đều là của Fred đế quốc các ngươi?”

https://thuviensach.vn

Mộc Minh Phong xấu hổ, ba võ hoàng phía dưới quả thật đều là người Fred đế quốc bọn họ. Hơn nữa lại đều là những người mà thú triều vừa xuất hiện chưa lâu đã lập tức thoát khỏi Fred đế quốc… Nhưng không ngờ rằng lúc này, những người đó lại đều xuất hiện!

“Võ hoàng ở Fred đế quốc nhiều quá nhỉ!” Diệp Thạch bĩu môi nói.

Trong nháy mắt, Mộc Minh Phong có loại cảm giác xấu hổ vô cùng.

Võ hoàng ở Fred đế quốc đúng là nhiều, nhưng mà chạy trốn cũng nhiều.

Còn Huyền Phong tuy nhỏ yếu, nhưng lại không có một võ hoàng nào chạy cả. Mà hiện giờ Mộ Thần và Diệp Thạch lại đều trở thành võ hoàng nữa…

“Đồ bên trong đã bị lấy hết rồi, cứ để bọn họ mệt mỏi đi, chúng ta đi trước thôi.” Mộ Thần nói.

Gật gật đầu, Diệp Thạch cười tà: “Không sai, cứ để cho bọn họ phá cửa đi. Cửa vừa mở xong là bọn họ liền biết cái gì gọi là dùng giỏ trúc múc nước.”

… …

Mộ Thần và Diệp Thạch vừa về tới phòng tuyến liền khiến mọi người oanh động.

“Mộ thiếu trở lại rồi, Diệp thiếu trở lại rồi!” Một tướng sĩ lập tức chạy nhanh bẩm báo, có mấy người thế mà lại kích động tới mức lệ nóng doanh tròng.

“Các ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi!” Mạc Phong thấy được Mộ

Thần và Diệp Thạch, nhất thời như trút được gánh nặng.

“Đại sư, đã xảy ra vấn đề gì sao?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

“Các ngươi mới đi có năm ngày mà thú triều lại càng ngày càng hung mãnh. Mấy ngày trước còn có hai con yêu thú lục cấp tới tập kích, cũng may là phù chú ngươi lưu lại có không ít, cũng còn chống đỡ được.” Mạc Phong vừa hồi hộp vừa thở ra một hơi kể.

Gương mặt Mộ Thần tràn đầy cảm kích, chắp tay nói: “Làm phiền tiền bối rồi.”

Mạc Phong khoát tay, bất đắc dĩ nói: “Lời như thế không cần nói đâu, kỳ thật ta làm cũng không tốt.”

Tuy hắn là võ hoàng, nhưng tướng sĩ ở tiền tuyến lại càng tín nhiệm Mộ Thần và Diệp Thạch thân là võ vương hơn. Đương nhiên, lúc hai tên nhóc này đi ra ngoài một chuyến trở về cũng đã trở thành võ hoàng rồi.

Bên ngoài những tướng sĩ đó tuy cũng rất tôn kính hắn, nhưng lại thiếu vài phần thán phục.

Thấy phản ứng như vầy của mọi người là Mạc Phong liền biết, trước mặt thú triều, nếu như có Mộ Thần và Diệp Thạch ở đây thì chắc chắn có thể làm tốt hơn.

Hai tên nhóc này tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại trụ cột không thể thay thế

được trong lòng tướng sĩ tiền tuyến.

“Xin đại sư đừng khiêm tốn.” Mộ Thần nói.

Mạc Phong khoát tay nói: “Trong khoảng thời gian các ngươi rời đi, Huyết Nguyệt, Fred và Thiên Không đế quốc lại lục tục có võ hoàng tới đây.”

Diệp Thạch không hiểu: “Bọn họ tới làm gì?”

https://thuviensach.vn

Mạc Phong nhíu mày, nói: “Đến mua trận pháp và phù chú. Ta đã đưa những trận kỳ mà trước khi ngươi rời đi để lại cho bọn họ. Nhưng còn phù chú thì trong tay ta lại không có, những người đó tựa hồ có chút thất vọng.”

Mộ Thần cười: “Đó cũng là chuyện không có biện pháp.”

Lúc này phù chú lục cấp cung không đủ cầu, Huyền Phong đế quốc còn chưa đủ để sử dụng đây, hắn tất nhiên phải ưu tiên cho Huyền Phong đế quốc trước.

Mạc Phong dừng một chút rồi nói: “Đúng rồi, trong lúc các ngươi rời đi, Thiên Không đế quốc đã bị một con Kim Sí Bằng lục cấp cửu tinh tập kích. Võ hoàng Trương Lê của Thiên Không đế quốc đã bất hạnh ngã xuống, đám người Đoạn Ly liên thủ đánh con Kim Sí Bằng kia trọng thương chạy trốn. Thiên Không đế quốc bị tổn thất thảm trọng trong trận này.”

Sắc mặt Mộ Thần nhất thời biến đổi, yêu thú phi hành là khó đối phó nhất, Kim Sí Bằng được xem như là vương trong loài chim, có thể ra lệnh cho hàng vạn con chim khác, tình trạng của Thiên Không đế quốc lúc này sợ là không ổn rồi!

Diệp Thạch hít sâu một hơi: “May mà Huyền Phong đế quốc không gặp được nó.”

Mạc Phong hơi gật đầu: “Đúng.” Diệp Thạch và Mộ Thần không có ở

đây, một mình hắn thì không thể kháng nổi con Kim Sí Bằng này.

“Các ngươi đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch không nhỏ nhỉ!” Mạc Phong đổi đề tài, đánh giá Mộ Thần và Diệp Thạch rồi nói.

Mộ Thần cười đáp: “Cũng coi như không nhỏ.”

https://thuviensach.vn

“Phụ thân, bệnh ngầm của con đã được giải quyết hoàn toàn, ngài không cần lo lắng nữa đâu.” Mạc Vân bước ra lên tiếng.

Mạc Phong nghe vậy lập tức trừng lớn mắt: “Tốt tốt tốt! Rất tốt!”

Phát hiện Mạc Vân thân thể huyết khí sôi trào, chẳng những không còn suy yếu như trước mà hơn nữa thực lực cũng đã tăng tới võ vương cửu tinh đỉnh phong, Mạc Phong nhất thời mừng rỡ.

… …

Diệp Thạch vừa về tới Huyền Phong đế quốc liền dùng bồ câu đưa qua cho Khúc Khôn một phong thư.

Lúc đó Khúc Khôn đang cùng mấy tu luyện giả của Thiên Không đế

quốc ở bên ngoài đuổi giết Kim Sí Bằng.

Khúc Khôn đọc tin tức trên tay, khuôn mặt không tự chủ hiện lên sự

vui mừng.

“Khúc đạo hữu nhận được tin tức tốt gì sao?” Đoạn Ly cẩn thận hỏi Khúc Khôn.

Khúc Khôn có tính cách đạm mạc, vui hay giận cũng không hiện ra tí sắc nào, nhưng lúc này, trên mặt lão lại hiện ra một nụ cười, khiến những vị

võ hoàng còn lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Khúc Khôn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Cũng không có gì cả, Mộ Thần và Diệp Thạch đã xuất quan, hai đứa nó đều đã là võ hoàng rồi.”

Tuy Khúc Khôn nói rất lạnh nhạt, nhưng kỳ thật trong lòng lại rất kiêu ngạo. Võ hoàng mười tám tuổi! Người như vậy, trong lịch sử Huyền Phong đế quốc chưa từng có, mà trong lịch sử tam quốc khác cũng không!

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn vừa nói ra câu này, đám tu luyện giả liền hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút hoảng sợ.

Một hồi lâu Đoạn Ly mới lấy lại được tinh thần: “Khúc đạo hữu có phúc khí thật tốt! Tôn tử và tôn tế đều là những nhân vật kiệt xuất. Thật sự

khiến người khác không biết nói gì cho phải!”

Khúc Khôn cười: “Làm gì có, hai tên nhóc đó mới chỉ là võ hoàng mới mà thôi, so với các vị mà nói thì còn kém xa. Nhưng lúc này trở thành võ hoàng, vậy phần nắm chắc ứng đối với thú triều sẽ lớn hơn.”

Mộ Thần ở cảnh giới võ vương thì đan thuật, phù chú, trận pháp đã tốt tới vậy rồi, hiện giờ thăng cấp võ hoàng, trình độ của hắn sẽ tới tình trạng gì chứ?!

“Khúc đạo hữu, luyện đan thuật của Mộ Thần có thăng tới thất cấp không?” Đoạn Ly dò hỏi.

Nếu luyện đan thuật của Mộ Thần đã tiến vào thất cấp, như thế thật sự

rất lợi hại, bởi vì tứ quốc vẫn chưa từng có luyện dược sư thất cấp.

Khúc Khôn cười khổ lắc đầu: “Nếu có sách luyện đan thất cấp thì Mộ

Thần còn có khả năng lý giải, thế nhưng, ở Huyền Phong đế quốc đừng nói tới sách luyện đan thất cấp, chỉ là phương thuốc thất cấp cũng không gặp được một tờ, mà cho dù có cũng là không trọn vẹn, không được đầy đủ.”

Đoạn Ly tiếc nuối thở dài: “Nói cũng phải.”

Khúc Khôn than nhẹ, âm thầm nghĩ, nếu lần này có thể bình an vượt qua thú triều, hắn sẽ khuyên nhủ Mộ Thần và Diệp Thạch đi ra bên ngoài nhìn xem, chứ cứ ở mãi chỗ này sẽ chậm trễ tới Mộ Thần và Diệp Thạch.

Hai tụi nó nên có không trung rộng lớn hơn.

https://thuviensach.vn

Tên phụ thân kia của Diệp Thạch hình như đến từ Trung Châu, nghe nói chỗ kia cao thủ võ hoàng rất nhiều, còn có tồn tại cao thủ võ tông nữa.

Thật không biết những người kia đáng sợ cỡ nào.

Cái tên từ bỏ con mình năm đó lúc này đang ở nơi nào?

Hắn có cưới vợ sinh con không? Lúc này hắn có thực lực cỡ nào?

Hắn có biết rằng hắn có một đứa con không?

Nếu hắn nhìn thấy Diệp Thạch, hắn sẽ hối hận sao?

Khúc Khôn híp mắt, Mộ Thần và Diệp Thạch đưa tin cho hắn, muốn hắn trở về một chuyến, có thứ gì đó cho hắn. Cũng không biết đó là thứ gì mà hai đứa nó lại trịnh trọng như vậy, chắc chắn đó không phải là phàm vật.

Hai đứa nhóc này thật hiếu thuận!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

217. Chương 217

“Ông ngoại có trả lời không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch thở dài trả lời: “Ông ngoại với mấy võ hoàng Thiên Không đế quốc đang đuổi giết con Kim Sí Bằng kia, lúc này chưa thể ly khai được. Con Kim Sí Bằng kia đã bị thương, nếu để cho nó ngóc đầu dậy thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ông ngoại tính rèn sắt khi còn nóng, tạm thời không về được.”

Mộ Thần gật đầu: “Cũng đúng, xem ra chúng ta nên chờ thêm mấy ngày thôi.”

Võ hoàng ở tứ quốc cộng lại có trên chục người, nhưng võ hoàng cửu tinh lại chỉ có hai. Đúng lúc Khúc Khôn là một trong số đó, có địa vị cực cao trong một đám võ hoàng.

Diệp Thạch có chút lo lắng hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, có mười hai hạt Thất Thải Liên cùng với tâm đắc võ tông lưu lại kia, ngươi thếy ông ngoại có thể thăng cấp võ tông không?”

Mộ Thần cười khổ trả lời: “Không biết nữa.”

Tứ quốc không có một vị võ tông nào, nhưng Khúc Khôn vẫn có cơ

hội, tư chất Diệp Thạch tốt như vậy, có một nửa nguyên nhân là được di truyền từ Khúc Khôn.

https://thuviensach.vn

“Nhưng mà, chỉ sợ…” Mộ Thần chần chờ một chút.

Diệp Thạch không hiểu: “Có vấn đề gì?”

“Chỉ sợ nguyên thạch không đủ.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch sửng sốt một chút rồi nói: “Cũng phải.” Lúc hắn thăng cấp cũng phải dùng tới mấy triệu cơ, giờ muốn thăng cấp võ tông, ít nhất phải hao phí trên cả trăm triệu ấy chứ.

Mộ Thần híp mắt nói: “Xem ra phải nghĩ cách kiếm thêm nguyên thạch, tốt nhất phải nhanh chóng kiếm đủ một trăm triệu.” Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói: “Nhiều như vậy? Làm thế nào kiếm được chứ?!”

Mộ Thần nhún vai: “Còn chưa biết có đủ hay không đâu.”

Diệp Thạch nhăn mặt đầy khổ sở: “Nhiều nguyên thạch như vậy làm sao có thể đủ đây trời!”

Mộ Thần nhún vai nói: “Cũng sẽ đủ thôi.”

“Chúng ta làm sao có thể kiếm được nhiều nguyên thạch như vậy?”

Mộ Thần nhìn về phía trận pháp bên ngoài, nói: “Yêu thú bên ngoài không phải đều là nguyên thạch sao?”

Tuy rằng thú triều bộc phát, nhưng cho dù nguy hiểm có lớn hơn thì vẫn ngăn không được cước bộ của đám thương nhân. Số thương nhân dùng tiền thu mua thi thể yêu thú chưa bao giờ thiếu.

Hà Kính Chi đi vào cửa, vừa vặn nghe được một câu cuối cùng của Mộ Thần, ‘Yêu thú bên ngoài không phải đều là nguyên thạch sao?’

Hà Kính Chi âm thầm cắn chặt răng, yêu thú làm người khác úy kỵ

như hổ báo, thế mà ở trong mắt Mộ Thần lại đều là nguyên thạch?

https://thuviensach.vn

“Mộ thiếu, Huyết Nguyệt đế quốc gửi thư cầu viện tới.” Hà Kính Chi đi tới, lấy lại bình tĩnh nói.

“Thư cầu viện?”

Mộ Thần nhận lấy thư cầu viện đọc, đôi mắt nhíu lại, “Bên Huyết Nguyệt đế quốc nói, bọn họ phái trinh thám thấy bên ngoài phòng tuyến có những tám con yêu thú lục cấp.”

Diệp Thạch trợn tròn mắt, kinh ngạc hô: “Tám con? Nhiều vậy sao?!”

Mộ Thần trầm trọng gật đầu: “Trên thư nói là có nhiêu đó.” Và còn đang tiếp tục tăng lên nữa.

Diệp Thạch kinh ngạc nói: “Huyết Nguyệt đế quốc đã tạo ra nghiệt gì vậy?! Mà mình có cần đi hỗ trợ không?”

Mộ Thần gật đầu: “Đi chứ, sao lại không đi được! Những con yêu thú đó đều có thể biến thành nguyên thạch đấy!”

Diệp Thạch: “Nói cũng phải.”

Diệp Thạch thầm nghĩ, sau khi y thăng cấp võ hoàng thì cảm thấy thực lực của Thôn Thiên Phong giờ có vẻ hơi yếu. Thế nhưng Diệp Thạch lại không có nguyên thạch cho đám ong kia, nhưng không có nguyên thạch thì còn có yêu thú mà! Để đám ong kia tự mình kiếm ăn đi!

… …

“Ông ngoại.” Mộc Minh Phong đứng ở trước mặt Mộc Chiến, cung kính gọi một tiếng.

“Tốt tốt tốt! Không ngờ đã là võ vương ngũ tinh rồi. Bây giờ trong đám thanh niên trẻ tuổi thì trừ Mộ Thần và Diệp Thạch ra, không có ai là đối thủ của ngươi hết!” Mộc Chiến vừa lòng nói.

https://thuviensach.vn

Lúc trước có Lục Nghiêu kinh thải tuyệt diễm, nhưng nếu bây giờ hắn có mặt ở đây, chỉ sợ cũng đã theo không kịp đứa cháu ngoại này của mình.

Còn Mộ Thần và Diệp Thạch, Mộc Chiến lắc lắc đầu, hai tên quái thai này không phải thường nhân có thể so sánh được.

Mộc Minh Phong mỉm cười, nếu cho hắn thêm thời gian một hai tháng, hắn nhất định có thể tăng tu vi lên tới võ vương bát tinh, thậm chí là võ vương cửu tinh.

“Đúng rồi ông ngoại, lần này con ra ngoài có gặp được Lục Hành Phong, lão theo dõi chúng ta!” Mộc Minh Phong bỗng nhiên nói.

Mộc Chiến nhíu mày nói: “Ta biết. Đám người Lục Hành Phong ở

dưới đáy nước phá cửa làm ra động tĩnh to như vậy đã hấp dẫn vài vị võ hoàng tới. Thế nhưng khi những người đó hợp lực phá vỡ cửa xong, sau khi đi vào thì lại thấy bên trong rỗng tuếch.”

Không không bận rộn một hồi, những vị võ hoàng đó có ý kiến rất lớn với Lục Hành Phong.

Mộc Minh Phong híp mắt nói: “Chắc hẳn Lục Hành Phong rất tức giận đi.”

Mộc Chiến hừ lạnh một tiếng: “Lão già không có cốt khí kia vừa nghe nói thú triều sắp tới thì liền sớm chạy, vậy mà khi biết di tích sắp mở liền mạo hiểm quay về, đúng là không biết xấu hổ!”

… …

“Sư bá, Mộ Thần đâu rồi? Không phải nói là đã trở về sao?” Tân Như

Ca hỏi.

https://thuviensach.vn

Kinh Sí Diễm bất đắc dĩ nói: “Đã đi rồi. Bên Huyết Nguyệt gửi qua một bức thư cầu viện, hai đứa nó liền đi thẳng tới Huyết Nguyệt.”

Tân Như Ca sửng sốt hỏi: “Tới Huyết Nguyệt? Bên đó xảy ra chuyện gì sao ạ?”

“Trên bức thư cầu cứu của Huyết Nguyệt có nói yêu thú bên phòng tuyến bọn họ có động tác lớn, chỉ sợ sẽ có tám con yêu thú lục cấp xuất hiện. Nên Mộ Thần và Diệp Thạch đành phải trước tiên đi tới đó xem tình huống.” Kinh Sí Diễm giải thích.

“Tám con yêu thú lục cấp?! Không có nhầm chứ??” Tân Như Ca hoảng sợ hô lên.

“Hẳn là những võ hoàng đó sẽ không đưa tin sai.” Kinh Sí Diễm nói.

Tân Như Ca cúi đầu, nếu những gì trên thư cầu cứu nói là sự thật, vậy thật đúng là khó giải quyết. Huyết Nguyệt đế quốc thật sự đang gặp nguy hiểm, một khi phòng tuyến bên Huyết Nguyệt đế quốc bị phá, vậy Huyền Phong đế quốc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi.

“Mộ Thần và Diệp Thạch vừa mới trở về đã lại đi rồi.” Tân Như Ca bất đắc dĩ nói.

Kinh Sí Diễm lắc đầu: “Chuyện này cũng không có cách nào!”

Lần này Mộ Thần trở về có lưu lại không ít phù chú, chỉ cần ở đây không có nhiều yêu thú lục cấp thì hẳn là không có vấn đề quá lớn.

… …

Một chiếc phi thuyền nhanh như chớp bay về phía phòng tuyến Huyết Nguyệt đế quốc, phi thuyền vững vàng dừng lại trên không trung.

https://thuviensach.vn

“Không biết là vị đạo hữu nào đến đây?” Nhìn thấy có phi thuyền bay tới, một vị võ vương giương giọng hỏi.

Mộ Thần và Diệp Thạch từ trong phi thuyền đi ra, võ vương bên dưới nhất thời sợ hãi.

“Thì ra là Mộ thiếu và Diệp thiếu đến đây. Các vị tiền bối chờ đã lâu.”

Vị võ vương nọ thu lại khí phách trên mặt, cung kính nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Làm phiền dẫn đường.”

Võ vương nọ nói với vài tên thiếu niên phía sau: “Các ngươi tiếp tục tuần tra phòng tuyến, ta đi một lát.”

Mộ Thần và Diệp Thạch rời đi với vị võ vương nọ, để lại vài tên đệ tử

khe khẽ nói nhỏ.

Vị võ vương dẫn đường cho Mộ Thần và Diệp Thạch là một đạo sư ở

học viện Kỳ Lân, bên người vị võ vương đó là một nhóm thiếu niên đang là đệ tử trong học viện Kỳ Lân. Quốc nạn ở trước mặt, đệ tử học viện cũng phải đi tới tiền tuyến.

“Đó chính là Mộ Thần và Diệp Thạch của học viện Thánh Tinh sao?

Tuy diện mạo không tính là xuất chúng, nhưng lại có khí độ tao nhã, những người trong học viện không thể so sánh được.” Một thiếu nữ nói.

“Nghe nói bọn họ đã là võ hoàng rồi đấy. Còn trẻ như vậy mà đã là võ hoàng, thật lợi hại!” Một thiếu niên khác nói.

“Thật sự là võ hoàng á? Có võ hoàng trẻ như vậy sao?”

“Bên ngoài đều đồn đãi như vậy, chắc là sẽ không sai.”

… …

https://thuviensach.vn

Phòng tuyến Huyết Nguyệt đế quốc lúc này gió êm sóng lặng, nhưng lại có một cỗ uy áp nồng đậm khiến mọi người cảm thấy hít thở không thông.

Mộ Thần nhanh chóng tán linh hồn lực ra ngoài, sau đó lại thu về.

“Có phát hiện ra cái gì không?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần khoanh tay, thản nhiên nói: “Đúng thật là có tám cổ uy áp nồng đậm, đều là yêu thú lục cấp.”

Diệp Thạch nghiến răng nói: “Thật là phiền toái!”

Mộ Thần híp mắt gật đầu: “Đúng thế, nếu ta không đoán sai thì tám con yêu thú lục cấp này sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập cùng nhau.”

Diệp Thạch trầm trọng nói: “Ý ngươi là, có khả năng là có đầu lĩnh điều khiển tám con yêu thú lục cấp kia.”

Mộ Thần gật đầu: “Có khả năng này.”

Diệp Thạch cắn răng: “Nếu là như vậy thì phiền phức lớn rồi.”

Tuy rằng yêu thú lục cấp đã mở linh trí, nhưng mà linh trí cũng không cao lắm. Nhưng nếu trong bầy yêu thú này có đầu lĩnh xuất hiện, vậy chắc chắn chỉ số thông minh của con đầu lĩnh này sẽ không thấp. Nếu như yêu thú đều phục tùng theo chỉ huy, như vậy… Vị võ vương bên cạnh nơm nớp lo sợ nghe hai người họ nói chuyện.

Trong căn phòng nghị sự tại phòng tuyến Huyết Nguyệt đế quốc, bảy tám vị võ hoàng hội tụ lại, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ ngưng trọng.

“Nhất định là có vấn đề. Bên ngoài có nhiều yêu thú lục cấp như vậy, nhưng lại không có con nào lại đây công thành.”

https://thuviensach.vn

“Chúng nó nhất định đang tính toán gì đó.”

“Nếu những con yêu thú đó đều hướng lại đây, vậy sẽ rất phiền toái.”

Một đám võ hoàng, mồm năm miệng mười nghị luận.

“Các vị tiền bối, Mộ Thần và Diệp Thạch của Huyền Phong đế quốc đã đến.” Một vị võ vương tiến vào bẩm báo.

“Mau mời.” Mạnh Thanh Như mừng rỡ nói.

Đoạn thời gian trước Mạnh Thanh Như đã tới tìm Mộ Thần và Diệp Thạch, thế nhưng người Huyền Phong đế quốc nói, Mộ Thần và Diệp Thạch đang bế quan, hắn hỏi nơi bế quan thì những người đó lại hoàn toàn không biết gì cả, Mạnh Thanh Như còn tưởng rằng Mộ Thần và Diệp Thạch rốt cục chịu không nổi mà lâm trận bỏ chạy chứ.

Nào biết, Mộ Thần và Diệp Thạch biến mất chưa đến vài ngày lại cùng nhau xuất hiện, mà chẳng những xuất hiện, hai người này còn song song trở thành võ hoàng, xác thực khiến người khác mở rộng tầm mắt!

Lúc trước, tuy rằng Mộ Thần và Diệp Thạch có lợi hại, nhưng dù sao thì họ vẫn chỉ là võ vương, có vài võ hoàng vẫn xem hai người thành vãn bối. Lúc này hai người họ đã trở thành võ hoàng, một đám võ hoàng giờ

mới chính thức đưa hai người vào vị trí ngang nhau.

“Nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch lại tìm được một cái di tích của võ tông, nên giờ mới thăng cấp võ hoàng được.”

“Vận may thật tốt! Ta nghe nói là còn có vài tên võ hoàng nguyên bản đã chạy khỏi Fred đế quốc nhìn chằm chằm di tích kia đã lâu, nhưng khi những người đó đi vào thì bên trong đã bị dọn sạch sẽ, ngay cả một gốc linh thảo cấp thấp cũng không để lại.”

https://thuviensach.vn

“Không lưu lại cho đám người đó là đúng!”

Mộ Thần và Diệp Thạch được một võ vương dẫn đường, đi vào phòng nghị sự.

“Mộ Thần xin chào các vị tiền bối.”

“Diệp Thạch xin chào các vị tiền bối.”

Mộ Thần, Diệp Thạch đồng thời chắp tay nói.

Chương Kha nhìn bọn họ, mỉm cười bất đắc dĩ, nói: “Nhìn thấy hai vị, ta nhất thời cảm giác mình đã già rồi.”

“Đúng đấy, nhìn thấy hai vị, ta mới biết được cái gì gọi là ‘trường giang sóng sau xô sóng trước’!” Đào Dĩnh nói.

Mộ Thần cười: “Mấy vị đừng khen ngợi bọn ta. Chúng ta vẫn nên thảo luận một chút về chiến cuộc đi. Vừa rồi ở bên ngoài ta có quét thử một chút, phát hiện yêu thú lục cấp bên ngoài thật sự có không ít, nhưng không biết vì sao mà bọn nó lại án binh bất động. Không biết là đang chờ cái gì.”

Nghe được lời Mộ Thần nói, sắc mặt mấy võ hoàng ở đây nhất thời thay đổi.

“Kỳ thật, bọn ta hoài nghi rằng, bầy yêu thú này có khả năng sản sinh ra yêu thú vương.” Chương Kha có chút gian nan nói.

Diệp Thạch mở to mắt, nhỏ giọng nói thầm: “Hay là chúng ta chạy đi.”

Mộ Thần tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thạch, răn dạy: “Không nên nói bậy bạ!” Cho dù thật sự muốn chạy trốn thì cũng không nên nói ra ở

đây!

https://thuviensach.vn

“Yêu thú vương là yêu thú thất cấp đó!” Diệp Thạch ủy khuất nói.

Yêu thú thất cấp, đó chính là yêu thú có thực lực tương đương với võ tông, có thể điều khiển vạn thú, mấy chục võ hoàng cũng không là đối thủ của nó!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

218. Chương 218

“Không có khả năng. Không có khả năng là yêu thú thất cấp. Nếu như

thật sự có yêu thú thất cấp thì đã sớm không có thái bình như hiện tại rồi.”

Mộ Thần nói với giọng chắc chắn.

“Mộ thiếu nói đúng.” Mạnh Thanh Như gật đầu đồng ý.

Mộ Thần híp mắt, sắc mặt không có dịu đi chút nào, tuy rằng không có khả năng là yêu thú thất cấp, nhưng cũng có thể đó là một con yêu thú lục cấp đỉnh. Thú triều lần này có khả năng chính là do con yêu thú này phát động để tăng lên thất cấp. Tu luyện giả thăng cấp cần có số lượng lớn nguyên thạch, còn yêu thú thăng cấp thì có thể dùng huyết khí để thay thế.

Không quản là huyết khí yêu thú hay là huyết khí tu luyện giả, đó đều có chỗ tốt đối với yêu thú.

Yêu thú và nhân loại chiến đấu, thây ngã khắp nơi, huyết khí tán ra hẳn là đủ cho con yêu thú kia thăng cấp.

Đáng tiếc, cho dù hắn nhìn thấu điểm này thì cũng vô lực bỏ đi trận chiến của yêu thú với nhân loại.

Diệp Thạch thấy sắc mặt khó coi của Mộ Thần, khó hiểu hỏi: “Mộ

Thần, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần miễn cưỡng cười: “Không có gì.” Phải nhanh chóng giúp đỡ

Khúc Khôn thăng cấp võ tông, nếu không khi có yêu thú thất cấp xuất hiện mà bên bọn họ lại không có ai có thể chống lại, vậy thì sẽ phiền toái lớn.

“Mộ thiếu, không biết ngươi còn có bao nhiêu phù chú lục cấp?”

Mạnh Thanh Như hỏi.

Mộ Thần thản nhiên quét mắt nhìn mấy người này, ánh mắt có chút lãnh liệt: “Cũng không ít, năm triệu nguyên thạch một tờ, nếu các vị tiền bối muốn mua thì đều là giá này.”

Mạnh Thanh Như sửng sốt, hơi có chút không hiểu: “Mộ thiếu, ngươi rất thiếu nguyên thạch à?”

Mộ Thần gật mạnh đầu: “Thiếu, rất thiếu.”

Đám người Mạnh Thanh Như không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Mộ thiếu, cái giá này có thể bớt bớt một chút không?”

Diệp Thạch bĩu môi nhìn mấy người do dự, có chút bất mãn nói:“Có tu luyện giả ngoài kia ra giá mười triệu nhưng mà Mộ Thần không bán kìa, muốn mua thì nhanh tay. Không mua thì bọn ta bán cho mấy người bên ngoài.”

Đám người Mạnh Thanh Như hai mặt nhìn nhau, lập tức sôi nổi nói,

“Tất nhiên là mua rồi.”

Tuy nguyên thạch rất quan trọng, nhưng mà tính mạng lại càng quan trọng hơn, huống chi, giá mà Mộ Thần báo ra cũng không mắc.

Không phải là mỗi vị võ hoàng đều là người nghèo.

Trong đám võ hoàng này có một vị ra bốn mươi triệu, mua tám tờ phù chú lục cấp.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vốn tưởng rằng, tìm một trăm triệu nguyên thạch mang về

không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ mới phát hiện, hình như

cũng không có gì khó lắm nhỉ.

… …

“Các vị tiền bối, yêu thú có động tĩnh.” Một võ vương nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bẩm báo.

Mộ Thần nghe vậy, linh hồn lực tán ra ngoài, “Tám con yêu thú lục cấp đồng thời xuất động, chúng ta mau đi ra thôi!” Tám con yêu thú lục cấp đồng thời xuất động, thế tới rào rạt, có chủ ý ở trên phòng tuyến xé rách một cái miệng.

Mộ Thần và Diệp Thạch không chờ được liền xông ra ngoài.

Mạnh Thanh Như nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Hai người kia vội vàng như thế không phải là muốn chạy trốn chứ?

Mạnh Thanh Như không kịp nghĩ nhiều hơn, cũng nhanh chóng xông ra ngoài.

Yêu thú chậm rãi hướng lại đây, đàn yêu thú phi hành trên không trung che lấp cả mặt trời.

Diệp Thạch nhìn thấy một con yêu thú phi hành xuyên phá lá chắn bay xuống cắn một tên tu luyện giả. Yêu thú phi hành luôn là yêu thú làm người ta khó lòng phòng bị nhất.

Mộ Thần vung ống tay áo lên, hơn một ngàn con Thôn Thiên Phong bay ra, Thôn Thiên Phong dưới sự chỉ huy của trùng vương lớn như nắm tay, hướng về đàn yêu thú trên bầu trời bay tới.

https://thuviensach.vn

Một con yêu thú lập tức bị Thôn Thiên Phong cắn xuyên bụng mà chết.

Mộ Thần lãnh tĩnh nhìn một màn này, Thôn Thiên Phong thật là kén miệng ghê, chỉ cảm thấy hứng thú đối với một khối thịt ngon nhất ở thắt lưng yêu thú, còn có máu huyết trong lòng.

Con yêu thú phi hành cực lớn bị cắn xuyên bụng, lộp bộp rớt xuống.

Tu luyện giả phía dưới thấy một màn như vậy, cả đám khiếp sợ không thôi.

Bỗng một tiếng chói tai rít lên.

Trên trăm con Thôn Thiên Phong trong khoảnh khắc bị một đạo sóng âm này đánh chết, mà tu luyện giả có cấp bậc thấp một chút thì dưới đạo sóng âm này sôi nổi hộc máu, ngã trái ngã phải.

Đôi mắt Mộ Thần co lại, là công kích bằng sóng âm.

Mộ Thần ngẩng đầu, thấy được một con dơi dài mấy chục mét, bay xung quanh trên trời.

Con dơi đó có một đôi răng nanh dị thường sắc bén, răng nanh trắng như tuyết mang theo mùi máu tươi, vừa thấy là biết không phải vật phàm.

Đôi mắt Diệp Thạch co lại, đánh ra một quyền tới con dơi trên bầu trời.

Diệp Thạch nhẹ nhàng vung tay lên, san sát sát trận hiện lên, con yêu thú dơi trên bầu trời trúng một quyền này của Diệp Thạch, nổ tung hơn phân nửa thân mình.

Diệp Thạch thấy uy lực một quyền này của mình, sắc mặt tức khắc vui mừng không thôi.

https://thuviensach.vn

Trên quyển sách trận pháp của vị phụ thân xa lạ của Diệp Thạch có pháp môn luyện trận nhập thể, sau khi Diệp Thạch luyện thành thì đây là lần đầu tiên y sử dụng nó.

Diệp Thạch tưởng rằng trên sách trận pháp viết uy lực sau khi luyện thành luyện trận nhập thể có chút nói ngoa, không nghĩ tới, uy lực luyện trận nhập thể so với trên sách viết còn lớn hơn.

“Không ngờ Diệp Thạch lại có thể luyện hóa sát trận vào trong thân thể.” Mạnh Thanh Như nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện ra vài phần không dám tin.

Luyện trận nhập thể cần thân thể của tu luyện giả có lĩnh ngộ đối với trận pháp, còn cần pháp môn đặc biệt nữa.

Mạnh Thanh Như vẫn luôn cho rằng luyện trận nhập thể chỉ có trong truyền thuyết, lại không nghĩ rằng giờ có thể nhìn thấy tận mắt.

Sát trận quanh thân Diệp Thạch bắt đầu khởi động, thanh mang trong mắt bắn ra bốn phía, như một vị sát thần.

Mộ Thần vung tay lên, xuất ra một đoàn dị hỏa bay tới ngay chỗ bị

thương của con yêu thú dơi, một mùi khét trong nháy mắt tràn ngập, trong giây lát, yêu thú dơi lục cấp đã bị đốt xuyên bụng mà chết.

Diệp Thạch hưng phấn bay ra thu hồi thi thể yêu thú dơi, dào dạt đắc ý nói: “Con đầu tiên.”

Mộ Thần và Diệp Thạch trong khoảnh khắc đã giải quyết xong một con yêu thú lục cấp, xác thực trấn trụ hết mọi người.

“Còn có bảy con nữa.” Trong mắt Diệp Thạch hiện lên phấn khởi và khát vọng.

https://thuviensach.vn

Mạnh Thanh Như nhìn ánh mắt điên cuồng của Diệp Thạch, trong lòng có loại cảm giác không rét mà run.

Mộ Thần phất tay tung ra ngoài ba bình dược tề, lập tức nổ tung. Một mùi hương ngọt dịu tản ra, loài người không bị ảnh hưởng gì, nhưng một ít yêu thú cấp bậc thấp lại trực tiếp uể oải xuống.

Mọi người đang cùng yêu thú lục cấp chiến đấu đều phát hiện, con yêu thú đang chiến với mình tự dưng trở nên yếu hơn rất nhiều, họ lập tức có vài phần cảm kích với Mộ Thần.

Dược tề mê hồn lục cấp, có thể giảm mạnh chiến lực của yêu thú.

Diệp Thạch vung cây roi trong tay, siết chặt cái cổ của một lão hổ.

Lão hổ nổi giận đánh tới Diệp Thạch, Diệp Thạch không chút hoang mang đá ra một cước. Thân thể Diệp Thạch trải qua ngàn lần ngâm máu yêu thú, cường độ thân thể không thua gì võ tông. Lão hổ trực tiếp bị Diệp Thạch đá một cước bay ra ngoài.

Hình thể của Diệp Thạch ngay cả bằng một phần trăm hổ yêu cũng chưa tới, bị một tên “tiểu bất điểm” như vậy đá bay, yêu thú hổ đã mở linh trí, lúc này thẹn quá thành giận, liên tục rống giận.

Hổ yêu lần thứ hai đánh tới Diệp Thạch, Mộ Thần tung ra một tờ phù chú, chuẩn xác đập trúng miệng lão hổ, đầu lão hổ liền nổ tung.

Diệp Thạch nhìn đầu lão hổ huyết nhục mơ hồ, bất đắc dĩ thở dài, không có việc gì thì mở lớn miệng như vậy làm chi, không biết miệng là nơi mà Mộ Thần thích dùng phù chú công kích nhất sao?

Diệp Thạch phất tay, thi thể lão hổ bị Diệp Thạch thu vào trong nhẫn không gian, con thứ hai rồi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn qua phía xa xa, một con lang yêu lục cấp đã chết dưới sự liên thủ công kích của hai vị võ hoàng.

Diệp Thạch nhẹ hít một hơi, chết một con, yêu thú lục cấp có thể

xuống tay lại mất đi một con.

Chương Kha vừa giải quyết xong một con yêu thú lục cấp, quay đầu lại liền thấy được thần sắc tiếc nuối của Diệp Thạch, tâm tình lúc này liền có chút cổ quái. Cái sắc mặt này của Diệp Thạch cứ như là bị người khác đoạt đi thứ yêu quý nhất vậy. Đám yêu thú lục cấp điên cuồng nguy hiểm này có cái gì tốt mà đoạt!!

Mộ Thần phất tay, dị hỏa cháy lan ra đồng cỏ, đại lượng yêu thú kêu thảm, mất đi sinh mệnh trong biển lửa.

Thôn Thiên Phong phần phật bay tới đàn yêu thú, những xon yêu thú bị Thôn Thiên Phong công kích liền bộp bộp rơi xuống.

Mộ Thần đứng lặng ở giữa không trung, tóc dài bay trong gió, đôi mắt băng lãnh, giống như vị sát thần lãnh huyết.

Diệp Thạch chớp mắt nhìn bộ dạng suất khí của Mộ Thần, sau đó thu liễm thần sắc trên mặt, xoay người nhào vào trong thú triều.

Sát trận di động quanh thân Diệp Thạch, những nơi y đi qua, yêu thú lập tức chết.

Đại khái là do sát khí trên người Diệp Thạch quá sắc bén, mấy con yêu thú lục cấp đều có chút tị hiềm Diệp Thạch.

Đáng tiếc, yêu thú lục cấp thì muốn cách xa Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch thì lại dây dưa không bỏ.

https://thuviensach.vn

Trải qua một ngày một đêm khổ chiến, tám con yêu thú lục cấp toàn bộ bị giết, trong đó có năm con chết trên tay Mộ Thần và Diệp Thạch.

Trải qua trận chiến này, mọi người rốt cục cũng khắc sâu ý thức được, tuy rằng Mộ Thần và Diệp Thạch chỉ là hai vị võ hoàng mới thăng cấp, nhưng chiến lực của hai người lại không chút nào yếu hơn những vị võ hoàng lâu năm.

Mộ Thần tản ra linh hồn lực, thấy được một trận huyết khí lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng hướng về phương xa.

Mạnh Thanh Như đánh giá Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng nồng đậm kinh hãi, với thực lực hai người họ, cho dù có gặp được võ hoàng cửu tinh cũng sẽ không ở hạ phong, hai người này mới có mười tám tuổi thôi đấy, nếu để cho hai người này thêm một đoạn thời gian thì ai có thể là đối thủ của hai người được!

“Mộ Thần, ngươi làm sao vậy?” Diệp Thạch thấy sắc mặt ngưng trọng của Mộ Thần thì lo lắng hỏi.

Mộ Thần lắc đầu: “Không có việc gì.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, bất an cắn môi.

“Mộ thiếu, đa tạ.” Mạnh Thanh Như đi lên nói.

Mộ Thần cười nhạt: “Không có gì.”

Ánh mắt Diệp Thạch sáng lên nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Như, mong đợi nói: “Về sau nếu còn có loại sự tình này thì có thể tìm chúng ta.”

Mạnh Thanh Như thấy biểu tình chưa hết đã của Diệp Thạch, cười khan gật đầu: “Được.”

https://thuviensach.vn

Giải quyết cong hết tám con yêu thú lục cấp, Mộ Thần và Diệp Thạch liền trở về phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.

“Mộ thiếu, Diệp thiếu, hai ngươi đã trở lại rồi. Nghe nói lần này đi ra ngoài, hai vị lại trổ hết tài năng hả?” Mạc Vân cười hỏi.

Nghe nói bên Huyết Nguyệt đế quốc có tới tám con yêu thú lục cấp, mọi người đầu kinh hãi tới mức đêm không ngủ được. Kết quả, hai người Mộ Thần và Diệp Thạch liền xử lý sạch năm con, tám con yêu thú lục cấp căn bản không đủ để họ giết.

Mộ Thần miễn cưỡng cười, “Mạt thiếu nói đùa.”

“Đúng rồi, có người từ Đan Khí Các đến đây.” Mạc Vân thông báo.

Sắc mặt Mộ Thần hơi đổi, Đan Khí Các là một tổ chức thương nghiệp kéo dài qua mấy chục quốc gia lớn, tổng bộ của tổ chức này thiết lập ở

Linh Tháp Châu, ở trong tứ quốc đều có phân bộ.

Đan Khí Các không giao thiệp hay tranh đấu, nhưng cường giả trong thế lực này nhiều như mây, thập phần đáng sợ.

Nghe nói thế lực này có cả võ tông, nhưng thế lực đó chỉ quản việc buôn bán, sẽ không đặt chân vào thú triều của tứ quốc.

Ngay từ lúc bắt đầu thú triều, cái thế lực này đã rút ra hơn phân nửa nhân thủ, cho dù tứ quốc có bị huỷ diệt thì đối với cái thế lực này mà nói, đấy chỉ là thiếu đi một vài nơi buôn bán mà thôi.

“Người của Đan Khí Các tới làm gì?” Diệp Thạch không hiểu.

“Mộ thiếu, lúc trước cha ta có tìm những thứ có thể trợ giúp dị hỏa thăng cấp, tin tức này truyền đến tai vị quản sự của Đan Khí Các, có vẻ

trong tay bọn họ có đồ mà các ngươi muốn.” Mạc Vân nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vui vẻ: “Thật sao? Vậy thì tốt quá!”

“Mộ thiếu, Diệp thiếu, các ngươi mau vào đi, vị quản sự kia chờ các ngươi đã lâu.” Mạc Vân thúc dục.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

219. Chương 219

“Mộ thiếu.” Một nam nhân mặc y phục màu tím lập tức đứng lên khi thấy Mộ Thần đi vào.

Trên y phục nam nhân nọ thêu hình một cái đỉnh cổ kính, chính là thứ

tượng trưng cho Đan Khí Các.

“Mộ Thần xin chào Tề quản sự.” Mộ Thần cung kính chào hỏi.

Nam nhân này là vị quản sự cuối cùng của Đan Khí Các vẫn còn ở lại tứ quốc, người này có tu vi võ hoàng thất tinh, thực lực cường hãn, cho dù thú triều có bùng nổ thì đại khái cũng có thể toàn thân trở ra.

“Mộ thiếu thật sự là tuổi trẻ tài cao! Trong thời gian này ta thường hay nghe thấy những sự tích vinh quang của ngươi và Diệp thiếu, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Chỉ sợ qua thêm vài năm nữa thôi, mảnh đại lục này sẽ chính là thiên hạ của ngươi và Diệp thiếu.” Tề Lăng cười nói.

“Quản sự đại nhân nói đùa, ta và Thạch Đầu mới chỉ thăng cấp võ hoàng, sao có thể nhận lời tán thưởng của quản sự đại nhân được.” Mộ

Thần không để bụng mà nói.

“Mộ thiếu đừng khiêm tốn. À, đây là thứ mà ngươi muốn.” Tề Lăng mở hộp ra, một viên tinh thạch hình thoi xuất hiện ở trước mắt mọi người.

https://thuviensach.vn

Tinh thạch vừa xuất hiện, Diệp Thạch liền cảm thấy một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt mình.

“Đây là cái gì?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Đây là Diệu Tinh Thạch.” Tề Lăng dừng một chút, rồi tiếp tục nói:

“Diệu Tinh Thạch vốn là một viên đá luôn được thiêu đốt trong ngọn lửa tinh thần, khi nó đến kỳ suy vong thì liền biến thành một khối thiên thạch rơi xuống.”

Diệp Thạch gật đầu: “Thì ra là vậy! Là thứ tốt nha!”

“Đương nhiên là thứ tốt, nếu không phải thứ tốt thì cũng không được hai vị để vào mắt.” Tề Lăng khí độ thần nhàn nói.

Diệp Thạch liếc nhìn biểu tình bình chân như vại của Tề Lăng, lúc này mới ý thức được mình quá thất sách, muốn trả giá thì mình phải bày ra biểu tình khinh thường nó mới đúng.

“Kỳ thật cũng chỉ là một viên đá mà thôi, cũng không có gì hay.” Diệp Thạch khoát tay áo, lộ ra vẻ mặt sâu không lường được.

Tề Lăng cười nhạt nhìn Diệp Thạch, không có một chút sự tức giận nào.

Diệp Thạch nhìn nụ cười Tề Lăng đầy bao dung, y hung hăng nghiến răng, ánh mắt Tề Lăng giống như là đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, đúng là quá đáng!

Mộ Thần khoanh tay, thản nhiên hỏi thẳng Tề Lăng: “Muốn bao nhiêu?”

“Mười viên đan dược lục cấp!” Tề Lăng nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày cười lạnh: “Tề quản sự, ngươi nghĩ đan dược lục cấp có thể nhặt được à? Năm viên!”

Tề Lăng nhíu mày: “Mộ thiếu, đây chính là Diệu Tinh Thạch! Nó chính là thứ tập trung toàn bộ tinh hoa của ngọn lửa tinh thần đấy!”

Mộ Thần không cho là đúng: “Tề quản sự đang khi dễ ta không hiểu đúng không? Tuy Diệu Tinh Thạch đúng là trân quý, nhưng thời gian viên đá này tồn tại đã quá lâu, hỏa lực trong viên đá này sợ là không bằng một phần mười ban đầu.”

Tề Lăng chắp tay sau lưng, nụ cười trên mặt không thay đổi, “Mặc kệ

nói như thế nào, thứ này đều là vật báu vô giá. Có nó rồi, Thanh Minh Diễm của ngươi chắc sẽ có thể tăng lên thất cấp.”

Mộ Thần lắc đầu không đồng ý: “Đan dược lục cấp cũng là vật báu vô giá, hơn nữa, Thanh Minh Diễm tăng lên thất cấp cũng có nguy hiểm, nói không chừng lại thiêu chết chính mình.”

“Tám viên!” Tề Lăng cau mày, cân nhắc một chút nói.

“Sáu viên!” Mộ Thần sắc mặt bình tĩnh nói.

“Bảy viên, không thể ít hơn!” Tề Lăng buộc chặt mặt nói.

Mộ Thần trầm mặc một lát, rồi mới đồng ý: “Được!”

Tề Lăng nhìn bình đan dược trên tay, đôi mắt lộ ra dị sắc, “Những đan dược này đều dùng thú hạch luyện chế sao?”

Mộ Thần nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Đương nhiên là không có.” Dùng thú hạch luyện chế đan dược ngược lại có hiệu quả hơn là dùng linh thảo luyện chế. Đáng tiếc là thú hạch không ổn định, luyện dược sư bình thường đều rất khó khống chế nó.

https://thuviensach.vn

Đan dược lục cấp đã qua tay Tề Lăng không ít, hắn tất nhiên biết rõ mấy viên đan dược trên tay rất là bất phàm, cũng hiểu được một phần về

luyện đan thuật của Mộ Thần.

“Giờ tứ quốc đã thành nơi nguy hiểm, Mộ thiếu thông minh như vậy, sao lại muốn từ bỏ khi đang trên đỉnh vinh quang?” Tề Lăng bỗng nhiên hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần cười bất đắc dĩ: “Trên đời này có chuyện nên làm, cũng có chuyện không nên làm, ta cũng là không biết phải như thế nào.”

Có một số việc, lựa chọn mở đầu thì dễ, nhưng nếu muốn chấm dứt thì lại không dễ dàng. Hiện tại có bao nhiêu người Huyền Phong đế quốc đều đang đặt hy vọng trên người hắn!

Tề Lăng nhìn thẳng vào Mộ Thần, rồi sau đó hít một hơi, “Ta đã thật lâu không gặp được ai trọng tình trọng nghĩa như Mộ thiếu.”

Mộ Thần không cho là đúng: “Người như vậy có không ít, chỉ tại ngươi không phát hiện mà thôi.”

“Mộ thiếu, thú triều ở tứ quốc chắc là do một con yêu thú lục cấp cửu tinh đỉnh phong làm ra. Khi loài người và yêu thú chiến đấu sẽ tán ra huyết khí, huyết khí sẽ trợ giúp cho con yêu thú kia đột phá tới thất cấp. Một khi con yêu thú kia thành công đột phá thất cấp thì các ngươi căn bản không có lực chống đỡ.” Tề Lăng nghiêm túc nói.

Diệp Thạch nghe mà trợn mắt, đôi mắt lóe lên tia khủng hoảng.

Tề Lăng ngạc nhiên quan sát Mộ Thần, thần sắc Mộ Thần quá mức bình tĩnh. Ban đầu hắn tưởng rằng Mộ Thần ít nhất sẽ kinh ngạc một chút, nhưng bộ dáng Mộ Thần lại như biết trước. Chẳng lẽ, người này đã sớm đoán được?

https://thuviensach.vn

“Theo ngươi thì, con yêu thú đó còn thời gian bao lâu là đột phá?” Mộ

Thần gõ nhẹ cái bàn hỏi.

Tề Lăng chậm rãi trả lời Mộ Thần: “Chậm thì nửa năm, còn nhanh thì ba tháng.” Tề Lăng dừng một chút, lại nói: “Người của Đan Khí Các bọn ta sẽ toàn bộ rút khỏi nội trong hai tháng này.”

Mộ Thần khó hiểu nhìn Tề Lăng: “Việc này là cơ mật đúng không?

Tại sao Tề quản sự lại nói cho ta biết?”

Tề Lăng cười nói: “Bởi vì ta xem trọng ngươi chứ sao! Nếu Mộ thiếu lần này có thể sống sót, tương lai tất nhiên sẽ có thể xông ra một mảnh thiên địa càng rộng lớn hơn. Có lẽ, trong tương lai Đan Khí Các sẽ có không ít chỗ cần dựa vào ngươi.”

“Tề quản sự nói đùa, ta nào có bản lĩnh đó.” Mộ Thần cười đáp.

“Mà hình nhưMộ thiếu cũng không kinh ngạc đối với lời của ta nhỉ.”

Tề Lăng hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Thú triều lần này khác với lúc trước, chưa gì mà đã có yêu thú lục cấp xuất hiện rồi. Cho nên ta nghĩ, chắc chắn là có vấn đề gì đó, nên mỗi lần nhân yêu đại chiến đều sẽ có huyết khí bị hút đi.”

Đôi mắt Tề Lăng rụt lại: “Nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của Mộ

thiếu, tựa hồ đã định liệu trước.”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Tề quản sự nói đùa, ta chỉ là quá bất lực cho nên đơn giản lành làm gáo vỡ làm muôi thôi.”

Tề Lăng nhíu mày, trong lòng có hơi không cho là đúng.

“Ngươi thấy chúng ta có thể thừa dịp trước khi con yêu thú đó đột phá mà tiên hạ thủ vi cường không?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Tề Lăng lắc lắc đầu: “Hy vọng không lớn lắm. Con yêu thú đó có linh trí không thấp, đến bây giờ nó vẫn còn chưa lộ diện là có thể nhìn ra, trước khi đột phá, nếu như có gió thổi cỏ lay gì thì nó sẽ bỏ trốn.”

Sắc mặt Mộ Thần biến đổi, lại bán ra rất nhiều phù chú ngũ cấp, lục cấp, còn có mấy viên đan dược cho Tề Lăng, đổi lại được gần hai chục triệu nguyên thạch.

“Mộ thiếu, ta cáo từ trước.” Thuận lợi giao dịch xong, Tề Lăng tươi cười nói tạm biệt với Mộ Thần.

“Làm phiền Tề quản sự chạy tới một chuyến này.” Mộ Thần cười nói.

Tề Lăng cười với Mộ Thần, đưa qua một khối ngọc bội: “Mộ thiếu, đây là phù đưa tin của ta, nếu ngươi thay đổi chủ ý muốn rời khỏi thì có thể

tùy thời liên hệ ta. Lần này ta sẽ quay về tổng bộ Linh Tháp Châu của Đan Khí Các. Mộ thiếu chắc vẫn chưa biết Linh Tháp Châu là nơi như thế nào nhỉ?”

“Diện tích chỗ đó rất rộng, nồng đậm nguyên khí, hội tụ vô số anh tài, còn có năm tòa Linh Tháp, tuyệt đối sẽ không để hai vị thất vọng.”

“Linh Tháp?” Mộ Thần ngạc nhiên hỏi.

Tề Lăng gật đầu: “Đúng thế, Linh Tháp Châu có Đan Tháp, Phù tháp, Trận Pháp Tháp, Minh Văn Tháp cùng với Luyện Khí Tháp. Trong mỗi tòa tháp đều có tri thức học thuật thập phần tinh thâm. Nếu các ngươi có thể

trước ba mươi tuổi lĩnh ngộ được tri thức học thật thất cấp thì sẽ có khả

năng đi lên tầng tháp thứ bảy.”

“Tục truyền rằng, chỉ cần tu luyện giả dưới ba mươi tuổi đi lên được tầng thứ bảy trong ngũ tháp, lĩnh ngộ học thuật thất cấp là có thể được truyền tống đến Trung Châu.” Tề Lăng kể.

https://thuviensach.vn

Đôi mắt Diệp Thạch hiện lên dị sắc. Trung Châu sao? Nghe nói vị phụ

thân kia của mình chính là đến từ Trung Châu.

Ánh mắt Mộ Thần không ngừng biến ảo.

Tề Lăng nhìn hai người, trong mắt hiện lên ý cười. Nghe nói Linh Tháp Châu là do người nào đó ở Trung Châu thành lập, vị đó chính là vì muốn nắm trước những anh tài trước ba mươi tuổi có thể đặt chân vào học thuật thất cấp. Lời đồn này là thật hay giả thì đúng là khó nói, dù sao hắn vẫn chưa từng thấy qua thiếu niên anh tài nào được truyền tống đến Trung Châu cả.

Nếu lời đồn là thật, mà Mộ Thần và Diệp Thạch mới tuổi còn trẻ đã đều là thuật sư lục cấp, vậy thật sự có khả năng sẽ được truyền tống tới Trung Châu.

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Tề Lăng đã rời đi, lẩm bẩm: “Mộ Thần, hắn nói… lên tới tầng thứ bảy là có thể được truyền tống tới Trung Châu phải không?”

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Phải. Hắn còn nói có lẽ sẽ có yêu thú thất cấp xuất hiện đấy. Chuyện Linh Tháp Châu từ từ rồi nói sau, chúng ta vẫn nên nhanh chóng giải quyết xong chuyện trước mắt đã.”

Diệp Thạch giật mình tỉnh lại, “Nói đúng nói đúng, trước tiên giải quyết xong thú triều đã.”

“Có liên hệ được với ông ngoại chưa?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Liên hệ được rồi.”

Mộ Thần: “Ta đã chuẩn bị tám viên Huyết Đan, nó được ngưng tụ từ

dòng máu tinh thuần nhất của yêu thú lục cấp. Hạt Thất Thải Liên thì bỏ

vào miệng là được rồi, nguyên thạch cũng đã có hai trăm triệu. Ngươi coi https://thuviensach.vn

còn có thủ đoạn gì có thể tăng cường tỉ lệ đột phá đến võ tông của ông ngoại không?”

Diệp Thạch gật mạnh đầu nói: “Có!”

Mộ Thần hơi chút ngoài ý muốn hỏi: “Là gì?”

Diệp Thạch nghiêm túc nói: “Trong quyển sách trận pháp của vị phụ

thân kia của ta có một loại trận pháp, nó có thể đề cao xác suất đột phá thành võ tông.”

Mộ Thần không dám tin nhìn Diệp Thạch: “Trong quyển sách đó vậy mà có loại trận pháp này?”

Quyển sách kia thật sự rất quỷ dị, các loại tri thức trận pháp cơ hồ cái gì cũng có, còn có biện pháp luyện trận nhập thể kia nữa. Quyển sách này đặt ở Trung Châu chắc chắn cũng là vật báu vô giá.

Diệp Thạch gật đầu: “Phải.”

“Trận pháp đó cần chuẩn bị những thứ gì? Chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị tốt mọi thứ. Dùng tất cả khả năng đề cao tỷ lệ đột phá võ tông của ông ngoại!” Mộ Thần nghiêm túc nói.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Y cắn răng, nếu để cho con yêu thú kia thuận lợi đột phá, vậy tứ quốc thật sự sẽ bị hủy hoại mất.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

220. Chương 220

“Rốt cuộc là có chuyện gì mà các con kêu ta về cấp tốc vậy? Chẳng lẽ

Thạch Đầu con có rồi?”Khúc Khôn nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đầy vui sướng hỏi.

Diệp Thạch đỏ mặt, luống cuống xua tay: “Không có, không có, con vẫn chưa có.”

“À, còn chưa có à! Xem ra tên nhóc Mộ Thần con không được đâu nha!” Khúc Khôn có chút khinh thường liếc nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần: “…” Khúc Khôn đây là đang hoài nghi năng lực của hắn sao? Rõ ràng năng lực của hắn rất tốt…

Diệp Thạch đỏ mặt, liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, bối rối nói:

“Không cókhông có, Mộ Thầnrất…lợi hại.”

Khúc Khôn không cho là đúng mà nói: “Thạch Đầu,conkhông cần vì hắnmànói xạo, tađãbiếttêntiểu bạch kiểmnàylà mộttênkhôngcóbản lĩnh.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần xoa xoa mũi, có chút khó chịu nói: “Ông ngoại, con không có không tốt như ông ngoại nghĩ đâu.”

Khúc Khôn không cho là đúng: “Thật sao? Con rất lợi hại sao? Nhìn cái thân thể này của con là biết con chả lợi hại được bao nhiêu rồi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “…” Đây là nét đẹp nội tâm! Tuy rằng bên ngoài có hơi văn nhược, nhưng trên thực tế hắn cũng có rất nhiều cơ bắp.

Diệp Thạch muốn nói lại thôi nhìn Khúc Khôn.

Khúc Khôn nhìn khuôn mặt Diệp Thạch hồng cả lên thì phì cười rồi nói: “Đủ rồi, không đùa với các con nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Mộ Thần nhìn nụ cười trên mặt Khúc Khôn, âm thầm thấy vị ông ngoại này không dễ chọc.

Diệp Thạch cùng Mộ Thần liếc mắt nhìn nhau, đem chuyện yêu thú thất cấp nói cho Khúc Khôn.

Khúc Khôn nhíu mày, hít nhẹ một hơi nói: “Nếu, nếu đến lúc đó không còn cách nào, ta sẽ che chở cho các con chạy thoát. Huyền Phong đế

quốc giữ không được thì giữ không được, vương triều hưng suy vốn là chuyện vô thường…”

Diệp Thạch ngoài ý muốn nhìn Khúc Khôn, “Ông ngoại, ngài…” Diệp Thạch không nghĩ tới Khúc Khôn sẽ nói như vậy.

Khúc Khôn khoát tay, không để bụng mà nói: “Nếu như còn có thể

cứu thì tất nhiên chúng ta sẽ phải cứu, nhưng nếu thật sự không có biện pháp nào thì chúng ta cần gì phải lưu lại chịu chết?”

“Các con cho rằng ngững người lưu lại chưa từng có ý nghĩ rời đi sao?

Bọn họ không rời đi bởi vì, có vài người là vì biết trốn không thoát, có vài người là bởi vì thấy lúc này đi ra ngoài tìm một chỗ tu luyện lần nữa cũng không dễ dàng, có vài người là bởi vì gia tộc quá lớn, rắc rối khó gỡ, không bỏ xuống người nhà được, và chỉ có số ít là vì đại nghĩa mới lưu lại mà thôi.”

https://thuviensach.vn

“Tới lúc thật sự không biết làm thế nào thì nên trốn vẫn sẽ trốn.” Khúc Khôn chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên sát khí.

Mộ Thần híp mắt đánh giá thần sắc Khúc Khôn, đối với chuyện yêu thú thất cấp, Khúc Khôn hẳn là đã sớm hiểu rõ trong lòng. Cũng đúng, có thể tu luyện tới võ hoàng cửu tinh, Khúc Khôn tất nhiên không phải là kẻ

ngu dốt gì.

“Ông ngoại, hiện tại còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận, chúng ta còn có biện pháp.” Diệp Thạch mở miệng nói.

Khúc Khôn ngạc nhiên nhìn qua Diệp Thạch, hỏi: “Còn chưa tớimứcsơn cùng thủy tận?Vậy cácconcó biện pháp nào?”

“Chỉ cần ông ngoại thăng cấp võ tông trước con yêu thú kia là được nha!” Đôi mắt Diệp Thạch lóe lên nói.

Khúc Khôn sửng sốt, không dám tin nhìn Diệp Thạch: “Thạch Đầu, con nói cái gì cơ?”

“Con nói là, ông ngoại thăng cấp võ tông trước nó là được!” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

Khúc Khôn bất đắc dĩ nói: “Hai con thật đúng là coi trọng ta!” Từ võ vương thăng cấp lên võ hoàng đã đủ khó khăn rồi, càng miễn bàn từ võ hoàng thăng cấp lên võ tông, tứ quốc đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện võ tông.

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Khúc Khôn: “Ông ngoại, ngài đã là võ hoàng cửu tinh rồi, chỉ kém một bước nữa thôi thì chính là võ tông, chẳng lẽ ngài chưa bao giờ có ý nghĩ đặt chân vào võ tông sao?”

Khúc Khôn: “…” Hắn đương nhiên là từng có ý nghĩ muốn thăng cấp lên võ tông, nhưng mà không phải lúc này.

https://thuviensach.vn

Từ võ hoàng đến võ tông cần chuẩn bị rất nhiều. Hắn đã chuẩn bị sau khi qua lần thú triều này, hắn sẽ tốn khoảng mười hay hai mươi năm để đi tới nơi khác lưu lạc một phen, để xem coi có thể được cơ duyên gì không.

“Haiconnghĩcảnh giớivõ tôngquáđơn giảnrồi, chờtới khicáccontớimột bướcnhư ta thìsẽhiểu,cảnh giớivõ tông khôngdễthăng cấp chút nào đâu.”

Vẻ mặt Khúc Khôn sâu không lường được.

“Đây là tâm đắc tu luyệnlúctrướcbọn con tìm đượcbên trongmật thấtvõ tông.” Mộ Thần lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Khúc Khôn.

“Đây làHuyếtĐan lục cấpdo con luyện chế.” Bên cạnh Mộ Thần bỗng xuất hiện mười mấy bình đan dược, trong mỗi bình đều có một viên Huyết Đan nồng đậm nguyên khí.

“Đây

là

hạt

senThấtThảiLiên,ông

ngoại,

hạt

sennày

cóhiệuquảkhôngthấp hơnđan dược thất cấpbao nhiêu.” Mộ Thần lại lấy ra một bình đan dược, bên trong có hơn mười khối hạt sen tỏa sáng rực rỡ.

“Bên trong nàycókhoảngtrămtriệu nguyên thạch.” Mộ Thần lấy ra ba cái nhẫn không gian, đặt ở trên bàn.

Mỗi lần Mộ Thần lấy ra một thứ thì sắc mặt Khúc Khôn lại biến đổi một chút, cuối cùng hắn đã ý thức được, Mộ Thần và Diệp Thạch có ý nghĩ

muốn trợ giúp hắn thăng cấp võ tông đều không phải chỉ là hồ ngôn loạn ngữ vào lúc tâm huyết dâng trào.

Nhưng Khúc Khôn lại nhíu mày nói: “Có mấy thứ nàyrồi thì cũngcó thể thử một lần,thế nhưngcho dù cónhững thứ này, ước chừngtacũng chỉ

nắm chắcđược năm phần mà thôi.”

Diệp Thạch không hiểu: “Thăng cấp võ tông có khó như vậy sao?”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn gật đầu nói: “Tất nhiên rồi, nếu không thì con cho rằng vì sao mấy ngàn năm nay chưa gặp được một võ tông nào chứ.”

Diệp Thạch châm chước nói: “Trong quyển sách của phụ thân con lưu lại có một loại trận pháp, nó có thể đề cao tỉ lệ thăng cấp lên võ tông.”

Khúc Khôn nhướng mày tràn đầy ngoài ý muốn: “Trong quyển sách từ

tên phụ thân kia của con đưa cho lại còn có loại trận pháp này?”

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.”

Khúc Khôn hít nhẹ một hơi, nói: “Sợ rằng chuyện tốt duy nhất mà tên phụ thân kia của con làm ra chính là cho để lại cho con một quyển sách như

vậy.”

Diệp Thạch âm thầm đồng ý.

… …

“Phụ thân, thú triềutrong tứ quốc làn này thậtkhông thích hợp!” Mạc Vân nhíu mày nói.

Mạc Phong cũng nhíu mày gật đầu, “Quả thậtlàkhông thích hợp.ỞHuyết Nguyệt đế quốcđã sớmxuất hiệntám conyêu thú lục cấp, nếunhư là loạithú triềubìnhthườngthì làm saocó thểsớmxuất hiện nhiều yêu thú lục cấp như vậy.Lầnthú triềunày nếu không phảicóMộ ThầnvàDiệp Thạchthìtứ quốcđãsớm khôngđượcthái bìnhnhư bây giờ.”

Mạc Vân sửng sốt hỏi: “Phụ thân,ngàicó đối sáchgì không?”

Mạc Phong lắc đầu: “Hiện nay chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

Mạc Vân cúi đầu, gương mặt hiện lên sự mê mang.

https://thuviensach.vn

Mạc Phong cười an ủi: “Con không cần lo lắng quá mức đâu. Mộ

Thần và Diệp Thạch cũng không phải là người vì đại nghĩa mà thấy chết không sờn. Bọn họ còn trẻ như vậy, thực lực cũng mạnh như vậy, làm sao có thể cam tâm chết sớm được? Mấy ngày trước Mộ Thần đã tới đây nói chuyện, hắn nói nếu như tình thế chuyển tiếp đột ngột thì hắn sẽ suy nghĩ

biện pháp rời đi, đến lúc đó, mọi người có thể cùng đi, hoặc là có thể an cho bài chúng ta đi trước.”

Thú triều có khả năng sẽ xuất hiện yêu thú thất cấp, hiện tại hẳn là đã có không ít võ hoàng đoán được, nhưng do sợ tạo thành khủng hoảng nên ai cũng không lộ ra.

Mạc Vân sửng sốt hỏi: “Mộ Thần đã nói như vậy?”

“Ừ, nhưng ta thấy đại khái là bọn họ còn chưa muốn buông tha.” Mạc Phong cười khổ lắc đầu.

Mạc Vân không hiểu: “Bọn họ muốn gì?”

Mạc Phong nhún vai trả lời: “Hình như là bọn họ hy vọng Khúc Khôn trở thành võ tông trước một bước, bởi nếu thật như thế thì thú triều sẽ được giải quyết dễ dàng.”

Mạc Vân tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạc Phong, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi: “Có cơ hội sao ạ?”

Mạc Phong cười: “Có Mộ Thần ra tay nên tất nhiên là có vài phần nắm chắc.”

Mạc Vân cười bất đắc dĩ, phụ thân không phải là có tin tưởng với Khúc Khôn, mà lại có tin tưởng với Mộ Thần, thật đúng là…

… …

https://thuviensach.vn

Đã quyết định sẽ thăng cấp võ tông nên Khúc Khôn cũng rất ít đi ra ngoài.

Mỗi ngày nếu không phải là đang luyện hóa Huyết Đan để đẩy thực lực tới võ hoàng cửu tinh đỉnh, thì chính là đang lĩnh ngộ ngọc phù do Mộ

Thần và Diệp Thạch đưa cho.

Vài chục ngày sau, Khúc Khôn đã ẩn ẩn chạm đến vách ngăn võ tông.

Người tìm tới Khúc Khôn nối liền không dứt, nhưng đều bị Mộ Thần và Diệp Thạch cự tuyệt ngoài cửa.

“Phụ thân, đây là loại trận kỳ gì mà quái lạ vậy?” Mạc Vân tò mò hỏi.

Mạc Phong nhún vai nói: “Trận kỳ này hình như có liên quan tới việc Khúc Khôn thăng cấp, nghe nói sau khi trận pháp kia bố trí xong là có thể

giúp người ta thăng cấp.”

Mạc Vân mở to mắt, có chút không dám tin tưởng: “Phụ thân, thật sự

có loại trận pháp thần kỳ như vậy sao?”

Mạc Phong nhíu mày, hắn cũng vào Nam ra Bắc nhiều năm, trận pháp sư lục cấp thì cũng đã gặp được vài người, nhưng còn trận pháp có thể giúp người khác thăng cấp, đừng nói là thấy, tới nghe hắn cũng chưa từng nghe qua.

Nhưng mà hắn chưa nghe qua thì cũng không có nghĩa là không có!

Thân thủ của Diệp Thạch hắn đã từng thấy, một quyền vung qua, yêu thú lục cấp cũng phải bị trọng thương.

Diệp Thạch có thể vượt cấp khiêu chiến được thì không thể bỏ qua chuyện do hắn đã luyện trận nhập thể. Việc luyện trận nhập thể, những trận pháp sư lục cấp khác làm không được!

https://thuviensach.vn

Mạc Phong liếc mắt nhìn Mạc Vân một cái, nói: “Người ta chưa nói gì, chúng ta không cần lo lắng nhiều đâu.”

Mộ Thần luôn là một người hào phóng. Lúc trước ở trong mật quật phát hiện ra tâm đắc tu luyện của võ tông cũng đều sao ra một phần cho hắn, nhưng đối với trận pháp này lại không nói tới mà lại có bộ dáng giữ

kín như bưng, trận pháp này hẳn là có ẩn tình khác.

… …

Mộ Thần luyện hóa Tinh Diệu Thạch, tăng phẩm chất dị hỏa lên thất cấp.

Diệp Thạch nhìn ngọn lửa phiêu phù trước mặt mình, nuốt nước miếng hỏi, “Tăng tớithất cấprồi?”

Mộ Thần gật đầu: “Ừ, Tinh Diệu Thạch này quả đúng là thứ tốt.”

Ban đầu Mộ Thần còn tưởng, nhìn ánh sáng Tinh Diệu Thạch này ảm đạm, chắc viêm lực đã xói mòn không còn bao nhiêu. Không nghĩ tới, viên Tinh Diệu Thạch này là tự động tiến vào trạng thái hôn mê, thu liễm lại viêm lực, nên khi hắn luyện hóa nó thì cỗ viêm lực này liền xông ra.

Sau khi dị hỏa tăng tới thất cấp, thực lực Mộ Thần cũng tăng lên tới cảnh giới võ hoàng tam tinh. Thực lực Mộ Thần tiến cảnh như thế xác thực dọa Mạc Phong sợ nhảy dựng lên.

“Bảy viên đan dược lục cấp kia xài không oan.” Diệp Thạch nói thầm.

Đôi mắt Diệp Thạch thẳng tắp nhìn ngọn lửa trước mặt. Ngọn lửa này khiến cho y có một loại cảm giác rất nguy hiểm, cho dù yêu thú lục cấp cũng sẽ không làm cho y có cảm giác nguy hiểm tới vậy. Lục cấp và thất cấp quả nhiên hơn kém nhau rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười nói: “Tên quản sự kia bán quá gấp, Tinh Diệu Thạch cũng không chỉ có giá trị nhiêu này đâu.”

Diệp Thạch không cho là đúng: “Ngươi cảm thấy rẻ, đó là bởi vì xác xuất ngươi thành công luyện ra đan dược lục cấp rất cao, cho nên ngươi mới cảm thấy đan dược lục cấp không đáng giá tiền. Chứ kỳ thật, đan dược lục cấp vẫn rất đáng giá đó.”

Mộ Thần nhìn chằm chằm Diệp Thạch, nhếch khóe miệng nói: “Ngươi nói có lý.”

Diệp Thạch cười đắc ý: “Lời ta nói vốn rất có lý mà!”

“À, tình huốngông ngoạigiờthế nào?” Mộ Thần hỏi.

“Ông ngoại nói,hình như ôngđã chạm đếnvách chắnvõ tôngrồi.” Diệp Thạch trả lời.

Gương mặt Mộ Thần lập tức hiện lên vẻ thoải mái, cười nói: “Vậy thì tốt quá!Chúng ta cũngphảinhanh lênthôi,chuyện nàytuyệt không thểsailầmđược!”

Diệp Thạch gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Nguyên liệu cần có để bố trí Linh Tông Trận đã được chuẩn bị xong, nhưng mà, thú triều lại thường xuyên bùng nổ.

Do thanh danh hai người hiển hách, nên thường xuyên hay bị người khác tìm tới cửa cầu cứu, công việc bố trí đại trận vẫn cứ đứt quãng, tiến độ

tất nhiên là hơi chậm.

Thực lực Mộ Thần và Diệp Thạch đều trong lúc chiến đấu mà nhanh chóng tăng lên.

https://thuviensach.vn

Thôn Thiên Phong trong tay hai người sau khi cắn nuốt đại lượng yêu thú, đã có tới mấy trăm con là vương cấp.

Lúc thú triều bùng nổ, có đôi khi hai người thậm chí còn chưa ra tay, chỉ lấy ra Thôn Thiên Phong là có thể giải quyết dễ dàng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

221. Chương 221

“Sao gần đây không thấy Khúc Khônnhỉ?” Đoạn Ly khó hiểu hỏi.

Khúc Khôn là võ hoàng cửu tinh, chiến lực có thể ngang bằng cả bốn năm võ hoàng bình thường, ấy thế mà lúc này lại không thấy hắn.

“Hình nhưnghe nóilà bế quan,những chuyệngần đây đềudoMộ

ThầnvàDiệp Thạch ra mặt giải quyết.” Lâm Lạc Phong thản nhiên nói.

Dị hỏa của Mộ Thần đã tăng tới thất cấp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà Mộ Thần lại có thêm Thôn Thiên Phong trong tay, càng không thể ngăn cản.

Diệp Thạch chỉ cần phất tay là có thể diễn biến hàng vạn hàng nghìn sát trận, cộng thêm đôi linh nhãn có thể nhìn thấu tất cả nhược điểm của yêu thú, cũng là một tên sát thần.

Hai người đều chỉ là võ hoàng mới thăng cấp, nhưng lại có thủ đoạn đa dạng, không hề kém hơn Khúc Khôn thân là võ hoàng cửu tinh bao nhiêu.

Ban đầu họ chỉ mời Khúc Khôn, nhưng lại mời được Mộ Thần hoặc Diệp Thạch, bọn còn lo thực lực hai người không được mạnh. Nhưng sau khi thấy được bản lĩnh của hai người, bọn họ liền hoàn toàn không còn buồn lo nữa.

https://thuviensach.vn

Bởi vì có Mộ Thần và Diệp Thạch thay thế, nhất thời chuyện Khúc Khôn “mất tích” cũng không có bao nhiêu người chú ý tới.

Đoạn Ly không dám tin: “Lúc này lại bế quan? Đây là lúc có thể bế

quan sao? Khúc Khôn đang suy nghĩ gì vậy!”

Lâm Lạc Phong khoanh tay, liếc mắt nhìn Đoạn Ly một cái, nói:

“Ngươi nghĩ người ta ngốc sao? Ta nghe nói, có vẻ Khúc Khôn bế quan là để đánh vào cảnh giới võ tông.”

Đoạn Ly trừng lớn mắt, ngoài ý muốn hỏi: “Lời này là thật?”

Lâm Lạc Phong gật đầu: “Tất nhiên là thật rồi.”

Đoạn Ly mím môi, trong mắt tràn ra vẻ mong đợi: “Nếu như có thể

thành, vậy thú triều trước mắt liền có thể giải quyết rồi.”

Lâm Lạc Phong gật đầu: “Đúng thế.” Nhưng mà, thăng cấp võ tông cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà hình như Khúc Khôn chỉ mới trở

thành võ hoàng cửu tinh gần đây thôi.

… …

“Đây là Linh Tông Trận sao?” Mạc Phong nhìn trận pháp trước mắt, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị.

Mộ Thần gật đầu, thở dài nói: “Đúng vậy! Cuối cùngcũngbố tríxong.”

Ánh mắt Diệp Thạch lóe lên. Ông ngoại nói là ông chỉ cần thêm thời gian mấy ngày để luyện hóa hạt sen Thất Thải Liên là có thể bắt đầu thử

đột phá rồi. Như vậy hẳn là ông ngoại có thể kịp thăng cấp trước con yêu thú kia.

“Trận phápnàythật thần kỳ.” Mạc Phong nhịn không được mà nói.

https://thuviensach.vn

“Tiền bối,ngươi có muốnthử một chútkhông?” Nhìn thấu khát vọng trong mắt Mạc Phong, Mộ Thần nở nụ cười.

“Có thể chứ?” Mạc Phong ngại ngùng hỏi.

Mộ Thần gật đầu, lại có chút áy náy nói: “Đương nhiên có thể,nhưng màtrận phápnàycần cónguyên thạchđể khởi động,màtalạikhôngcònnguyên thạch.”

Mạc Phong bất đắc dĩ nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, lấy ra mười triệu nguyên thạch đi vào trong trận, một cỗ nguyên khí nồng đậm từ trong trận dâng lên.

Mạc Phong ngồi xếp bằng trong trận, từng âm thanh khiến cho người ta tỉnh ngộ truyền vào trong tai Mạc Phong, vẻ mặt Mạc Phong như hiểu ra.

“Phốc!” Mạc Phong bỗng hộc ra một búng máu.

Thấy Mạc Phong hộc máu, Mộ Thần lập tức triệt bỏ trận pháp, khẩn trương hỏi: “Tiền bối, ngươi làm sao vậy?”

Trận pháp này tuy thích hợp nhất cho võ hoàng cửu tinh đỉnh phong, nhưng theo lý mà nói, võ hoàng cũng có thể sử dụng mà!

Mạc Phong lắc đầu nói: “Không có việc gì, không có việc gì.Chẳng qualàlòng người không đủnhưrắncốnuốt voi,lúc đóta càng muốn hiểu thêm, lại không ngờlàvới cấp bậccủatavẫn không thể lĩnh hội rất nhiềuthứcao thâmtrongcảnh giới võ tông.”

Bởi vì hắn có lòng tham nên bị trận pháp phản phệ, nhưng cũng may mà Mộ Thần triệt bỏ trận pháp đúng lúc, hắn cũng không có bị trọng thương gì nhiều.

Mạc Vân đi tới đỡ Mạc Phong đi ra ngoài trận.

https://thuviensach.vn

Mạc Phong lưu luyến nhìn trận pháp, hắn bị thương không nặng, chỉ

cần dưỡng thương cho tốt, dùng những thứ hắn hiểu được vừa rồi là hắn đã có năng lực bước về phía trước một bước dài.

“Có trận pháp này, tỷ lệKhúcđạo hữucó thểbướcvàocảnh giớivõ tông sẽ caothêm ba phần.” Mạc Phong nói với giọng chắc chắn.

Diệp Thạch nghe vậy, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Mạc Phong thở dài, không ngờ lại có một trận pháp thần kỳ như vậy, nếu những võ hoàng cửu tinh khác biết được, sợ là họ sẽ điên cuồng mất.

Trải qua thời gian hơn một tháng, cuối cùng Khúc Khôn cũng luyện hóa xong toàn bộ hạt sen Thất Thải Liên, tăng tu vi lên tới võ hoàng cửu tinh đỉnh.

Khúc Khôn từ trong phòng tu luyện đi ra, nguyên khí quanh thân nồng đậm đến cực điểm.

“Khúc đạo hữu, ngươi xuất quanrồi!” Mạc Phong đầy kính nể nhìn Khúc Khôn, hắn từ trên người Khúc Khôn cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm, loại uy áp này thật giống như là lúc hắn ở cảnh giới võ vương đối mặt với võ hoàng vậy. Sợ là Khúc Khôn đã đạp nửa bước vào cảnh giới võ tông rồi.

Khúc Khôn gật đầu. “Mộ Thần và Diệp Thạch đâu?” Khúc Khôn hỏi.

“Hai bọn họ đang bố trí trận pháp.” Mạc Phong trả lời.

Khúc Khôn hơi có chút ngoài ý muốn: “Lại bố trí trận pháp?”

Mạc Phong: “Phải.”

“Hai bọn họ đi một chuyến tới mật quật võ tông dọn Tinh Tú Trận tới đây, mấy ngày nay bọn họ đều đang chữa trị trận pháp đó, chắc cũng sắp https://thuviensach.vn

chữa trị xong rồi.” Mạc Phong tràn đầy bội phục nói.

Cái mật quật võ tông thứ nhất mà Mộ Thần và Diệp Thạch vào được năm đó đã bị đông đảo tu luyện giả thăm dò xong, cả mái ngói cung điện cũng đã bị người ta dọn sạch, thế nhưng trận pháp bị tổn hại kia ngược lại không có người động tới.

Tinh Tú Trận chính là trận pháp thất cấp đó! Mộ Thần và Diệp Thạch vậy mà lại có năng lực chữa trị nó, chỉ sợ trận pháp thuật của bọn họ đã bước vào thất cấp rồi ấy.

“Ông ngoại!” Nhìn thấy Khúc Khôn xuất quan, vẻ mặt Diệp Thạch lập tức hiện lên sự vui vẻ.

Mộ Thần và Diệp Thạch đã bố trí Tinh Tú Trận bên ngoài Vạn Kiếm Sát Trận.

Trải qua thời gian dài như vậy, trận pháp thuật của Mộ Thần và Diệp Thạch đã sớm tốt hơn so với lúc trước mấy lần, Tinh Tú Trận vừa bố trí xong thì tinh quang lóe ra, muôn hình vạn trạng.

Khúc Khôn quan sát Tinh Tú Trận đã bố trí xong, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc.

Thiên phú của Diệp Thạch về trận pháp thật tốt, năm đó hình như tên kia cũng có một thân trận pháp thuật xuất thần nhập hóa.

Cái tên đáng chết kia chính là dựa vào một thân trận pháp thuật đó mê hoặc con trai của mình!!

Khúc Khôn hít nhẹ một hơi, con mình chết cũng không hoàn toàn bởi vì tên kia, nếu như không phải do mình nhìn lầm Diệp Hách, thì con mình và cháu mình cũng sẽ không chịu khổ nhiều năm như thế.

https://thuviensach.vn

“Thạch Đầu thật lợi hại, trận pháp lợi hại như vậy cũng có thể bố trí được.” Khúc Khôn tràn đầy tán thưởng.

Diệp Thạch gãi đầu nói: “Không phải là công lao của mình con đâu, Mộ Thần cũng có hỗ trợ.”

“Ta biết, Mộ Thầnlàmtrợ thủcho con phải không.” Khúc Khôn nói với vẻ đương nhiên.

Diệp Thạch: “…”

“Ông ngoại,ngài đãchuẩn bịxong chưa?” Mộ Thần đi tới hỏi.

Khúc Khôn gật đầu: “Đã chuẩn bịxong rồi!”

Sắc mặt Mộ Thần dần nghiêm túc, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đi, miễn cho yêu thú kia nhanh chân đến trước.”

Khúc Khôn gật mạnh đầu: “Được!”

Khúc Khôn bước chân vào Linh Tông Trận, trong Linh Tông Trận lập tức dâng lên từng đợt sương trắng, tiến vào thân thể Khúc Khôn.

Từng trận sương mù bảy sắc bốc lên, Khúc Khôn lập tức bị bao phủ ở

trong trận.

Từng đạo âm thanh vang lên trong tai Khúc Khôn.

“Phụ thân,hình nhưdị tượngdo Khúc tiền bối dẫn phátmạnh hơn ngài.”

Mạc Vân tại một bên nói thầm.

“Đây làđươngnhiên,LinhTôngTrận vốn làđểchuẩn bịcho nhữngvõ hoàng cửu tinh đỉnhmà.” Mạc Phong nói.

https://thuviensach.vn

Từng đạo linh khí tiến vào trong thân thể Khúc Khôn, khí thế trên người Khúc Khôn nhanh chóng tăng lên.

Mạc Vân nhìn khuôn mặt Khúc Khôn, đột nhiên cảm thấy gương mặt Khúc Khôn có thêm vài phần khí tức thần thánh.

“Đồ đệ!Đồ đệ!Đámyêu thú điên rồi!” Âm thanh Hùng Uy tức đến khó thở vang lên.

Bởi vì lo lúc Khúc Khôn thăng cấp sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên từ hơn mười ngày trước, Mộ Thần đã gọi Hùng Uy tới đây hỗ trợ.

Mộ Thần nghe được thanh âm của Hùng Uy, sắc mặt lập tức đổi, “Mạt tiền bối, ông ngoạiở đâynhờ ngài chiếu cố.”

Mạc Phong nghiêm túc gật đầu: “Ngươi yên tâm, các ngươi điđi.”

Mộ Thần và Diệp Thạch trong giây lát liền xuất hiện ở biên giới, đại lượng yêu thú như bị điên mà đánh tới phòng tuyến.

Mộ Thần híp mắt, đám yêu thú đánh tới phần lớn là dưới cấp bậc võ vương. Đám yêu thú này thực lực thấp, phần lớn đánh lên trận pháp đã chịu chết.

Đám yêu thú như bị điên, con trước ngã xuống thì con sau liền tiến lên, điên cuồng hướng về phía trận pháp.

“Quá lạ!” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng là rất lạ.”

Linh trí của đám yêu thú cấp thấp không cao, nhưng mà cũng có bản năng xu lợi tị hại. Còn tình huống giống như bây giờ, không có yêu thú đầu lĩnh dẫn dắt, đâm trái đâm phải như đang tự tìm đường chết, trước kia chưa từng xuất hiện qua.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần phóng linh hồn lực ra ngoài, trong mắt dấy lên hai luồng ánh lửa.

“Đại lượng yêu thúđang chạy vềphía chúng ta.” Mộ Thần nặng nề nói.

Cảm nhận được một cỗ khí tức yêu thú cuồng bạo, gương mặt Hùng Uy hiện lên vẻ khủng hoảng, “Đồ đệ, rốt cuộcđangxảy ra chuyện gì?!”

Mộ Thần híp mắt, do bị Khúc Khôn chiếm trước tiên cơ, nên con yêu thú kia đã không kiềm chế nổi.

Mộ Thần cười thản nhiên, an ủi Hùng Uy: “Khôngsao đâu ạ, chỉ là conyêu thúkiacảm nhận đượcnó sắpxong đời,nêngiãy dụakhisắp chết thôi.”

Mộ Thần bỗng híp mắt, hứng thú nói, “Hình nhưcó mấyconyêu thúrất thú vị đangchạy tớiđây.”

Sắc mặt Hùng Uy biến đổi, hắn cảm thấy có mấy con yêu thú lục cấp đang chạy về bên này. Mấy con yêu thú ‘rất thú vị’ mà Mộ Thần nói, chẳng lẽ chính là đang chỉ đám yêu thú lục cấp này sao??

Tên nhóc Mộ Thần này nói cái gì mà con yêu thú kia sắp chết nên giãy dụa? Đây là giãy dụa sắp chết sao? Người giãy dụa sắp chết hẳn là bọn họ

đi?

Đôi mắt Diệp Thạch hiện lên vẻ phấn khởi, lẩm bẩm nói: “Ta cảm nhận đượcmấycổ khí tứccủayêu thú lục cấp.Tốt quá!Lúc trước ta vẫn cảm thấy yêu thú lục cấp không đủđể giết, lúc nàycónhiềucon đếnnhư vầy, cuối cùngcũngđủ giếtrồi!”

Hùng Uy nhìn vẻ phấn khởi trong mắt Diệp Thạch, hắn bỗng có loại cảm giác vớ vẩn. Cuối cùng thì thằng nhóc Diệp Thạch này đang suy nghĩ

gì thế kia?

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thét dài một tiếng, vung ống tay lên, mấy ngàn con Thôn Thiên Phong dốc toàn bộ lực lượng.

Mộ Thần nâng tay lên, ngọn lửa màu xanh hóa thành một con cự thú, những nơi đi qua, yêu thú liền chết sạch.

Hùng Uy nhìn qua đám tu luyện giả đang thủ trận, có người đang phát động trận pháp, có người đang phát động phù chú, có người thì đang ném Thiên Lôi Châu ra…

Tuy rằng thực lực của đám tu luyện giả thủ thành cũng không cao lắm, nhưng sắc mặt mọi người đều rất bình tĩnh, trật tự công kích yêu thú.

Hùng Uy nuốt nước miếng, nhìn thần sắc thong dong của cả đám tướng sĩ, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có chút đại kinh tiểu quái.

Mình chính là một võ hoàng, thế mà định lực lại không bằng cả võ vương, thậm chí còn không bằng võ linh nữa, thật sự là có chút mất mặt.

Hùng Uy phát hiện trên mặt không ít tướng sĩ còn mang theo vẻ vui mừng, giống như thứ đang đối mặt chính là một trận thú triều bình thường, còn có thể kiếm được một số tiền lớn.

Mộ Thần và Diệp Thạch luôn rất hào phóng, những yêu thú ngũ cấp mà bọn họ giết chết đều sẽ trực tiếp chia cho những người tham chiến. Cho nên rất nhiều tướng sĩ của Huyền Phong đế quốc không cảm thấy thú triều nguy hiểm, có rất nhiều người thậm chí còn coi lần thú triều này thành một cơ hội kiếm tiền tài.

Diệp Thạch đầy mặt kích động, một quyền vung qua, mấy trăm con yêu thú bị nắm tay Diệp Thạch quét trúng liền nổ tan xác mà chết.

Mộ Thần vung tay lên, dị hỏa hóa thành một con rồng, những nơi đi qua, yêu thú lập tức bị ngọn lửa đốt thành mảnh nhỏ.

https://thuviensach.vn

“Giết!Giết!” Trong nhất thời, tiếng hô mạnh mẽ liên tiếp vang lên.

Tâm Hùng Uy nhảy dựng, âm thầm nghĩ, hai tên điên Mộ Thần Diệp Thạch đã biến đám người ở tiền tuyến thành kẻ điên không biết sống chết hết rồi! Thật đáng sợ!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

222. Chương 222

Đoạn Ly đứng trên phòng tuyến Thiên Không đế quốc, nhìn đàn yêu thú rời đi như sóng thần, đôi mắt hiện lên nghi hoặc.

“Yêu thú đều rời khỏi rồi, hình như là đang đi về phía phòng tuyến Huyền Phong đế quốc.” Lâm Lạc Phong nói thầm.

Đoạn Ly nhướng mày, “Ta nghe nói là Mộ Thần và Diệp Thạch đã chuẩn bị giúp Khúc Khôn thăng cấp võ tông, hình như đã chuẩn bị gần xong rồi.”

Trên gương mặt Lâm Lạc Phong không tự chủ được toát ra vẻ vui mừng, “Đám yêu thú có động tĩnh như vầy, đây không phải là nói Khúc Khôn đã thăng cấp thành công rồi chứ?”

“Nếu như đã thành công thì này đám yêu thú này sẽ không điên cuồng chạy tới phòng tuyến Huyền Phong đế quốc đâu. Ta nghĩ chắc là chỉ đang sắp thăng cấp, chứ vẫn chưa thăng cấp xong.” Đoạn Ly sầu lo nói.

“Chúng ta có cần đi hỗ trợ không?” Lâm Lạc Phong hỏi.

Đoạn Ly gật đầu: “Đi chứ, đương nhiên là phải đi.”

Mộ Thần và Diệp Thạch đã giúp bọn họ mấy lần, nhìn tình huống trước mắt thì khẳng định bên Huyền Phong sẽ rất không tốt, bọn họ tất nhiên không thể vong ân phụ nghĩa.

https://thuviensach.vn

Tình huống đồng dạng cũng đã xảy ra ở phòng tuyến Huyết Nguyệt và Fred đế quốc, tam quốc đồng thời xuất động võ hoàng đi tới Huyền Phong đế quốc.

… …

Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như cơ hồ cùng lúc đuổi tới phòng tuyến Huyền Phong.

Khi hai người đuổi tới, thi thể yêu thú bên ngoài phòng tuyến Huyền Phong đế quốc đã chồng chất như núi.

Diệp Thạch đang vật lộn với một con bạch lang lục cấp to lớn, Diệp Thạch dùng một cước đã đá bay con bạch lang kia ra ngoài.

Tiếng bạch lang hung ác rống giận cùng với tiếng Diệp Thạch hưng phấn thét dài đan xen cùng nhau, trong lúc nhất thời Mạnh Thanh Như

cũng phân không rõ, ai là người, ai là mãnh thú.

Diệp Thạch vọt tới trên lưng bạch lang, tay không xé bạch lang thành hai nửa, máu huyết đầy trời như mưa rơi.

Âm thanh tu luyện giả Huyền Phong đế quốc trầm trồ khen ngợi vượt thẳng lên mây.

Mộ Thần đứng ở phía chân trời, ngọn lửa màu xanh lượn lờ quanh thân hắn, giống như Liệt Hỏa chiến thần.

Ánh mắt Đoạn Ly đảo qua những thi thể trên mặt đất, liền thấy được ba bộ thi thể của yêu thú lục cấp.

Ba bộ thi thể yêu thú lục cấp còn rất mới, nhưng hắn cảm thấy số yêu thú lục cấp chết dưới tay hai người này chỉ sợ không chỉ có một chút như

vậy.

https://thuviensach.vn

Đoạn Ly nhìn Diệp Thạch và Mộ Thần trên bầu trời, cùng Mạnh Thanh Như liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy sự hoảng sợ.

Cho dù bọn họ không đến đây, thì với năng lực của Mộ Thần và Diệp Thạch chắc cũng có thể giải quyết thú triều. Đoạn Ly âm thầm nghĩ.

Nguyên khí trên bầu trời hóa thành hồng thủy, ào vào trong một khu biệt viện cách phòng tuyến không xa.

Lúc Phương Vân đến đây, Mộ Thần và Diệp Thạch đang đại sát tứ

phương, còn Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như thì đứng ở một bên xem náo nhiệt.

“Sao các ngươi không giúp vậy?” Phương Vân nhíu mày hỏi Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như.

Đoạn Ly cười xấu hổ, Mộ Thần và Diệp Thạch quá lợi hại, hắn đứng một bên nhìn say mê, đúng là quên ra tay luôn. Đối phương mạnh mẽ như

vậy, căn bản là không tới phiên bọn họ ra tay được chứ!

“Ra tay đi, yêu thú lục cấp đều lưu lại cho Mộ Thần Diệp Thạch, còn những yêu thú ngũ cấp thì chúng ta giải quyết một ít.” Phương Vân nói.

Đoạn Ly và Mạnh Thanh Như đồng thời gật đầu, cũng không phải là họ không muốn giúp đỡ đối phó yêu thú lục cấp, mà là do họ hiểu rõ cá tính của Mộ Thần và Diệp Thạch. Mấy con yêu thú lục cấp đấy bọn họ né còn không kịp, nhưng ở trong mắt hai người này thì lại là một đống nguyên thạch.

Tốt nhất không nên đụng tới yêu thú lục cấp, nếu không đó chính là đang đoạt nguyên thạch với hai người kia!

“Rầm! Rầm!” Từng đạo ánh sáng thất thải phóng lên cao.

https://thuviensach.vn

Một cỗ uy áp nồng đậm bỗng quét tới.

Ánh mắt Phương Vân hiện lên dị sắc, nói: “Khúc Khôn sắp thăng cấp võ tông.”

Mạnh Thanh Như gật đầu, “Hình như là vậy.”

Một tiếng rống giận dữ truyền đến, tản sát khí tới từ hướng khác.

Sắc mặt đám người Phương Vân nhất thời thay đổi, đây chính là uy áp của yêu thú nửa bước thất cấp.

Con yêu thú kia cũng như Khúc Khôn, chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ là yêu thú thất cấp.

Diệp Thạch phất tay, thu lại mấy bộ thi thể yêu thú lục cấp vào nhẫn không gian, nuốt vào hai bình dược tề khôi phục lục cấp, y đã sẵn sàng để

đón quân địch.

Uy áp nồng đậm truyền đến, những yêu thú may mắn còn tồn tại từng con một phủ phục xuống đất.

Một con giao long tối đen xuất hiện ở phía chân trời, Mặc Giao nhìn Mộ Thần Diệp Thạch, trong mắt là nồng đậm cừu hận.

Diệp Thạch nhìn Mặc Giao, vừa hưng phấn vừa thận trọng.

Đầu Mặc Giao trước mặt đã bước nửa bước vào thất cấp, không giống những con yêu thú lục cấp chỉ một quyền là chết kia.

Từ trước lúc Mặc Giao xuất hiện, Mộ Thần và Diệp Thạch đã bay thẳng về phía sau Tinh Tú Trận.

Ánh mắt Mặc Giao xuyên qua mọi người, nhìn tới hướng biệt viện Khúc Khôn đang ở, trong mắt là nồng đậm sát khí và kiêng kị.

https://thuviensach.vn

Mặc Giao rống giận một tiếng, hướng về phía trận pháp.

“Ra tay!” Mộ Thần và Diệp Thạch đồng thời ra tay, hóa tinh thần thành một tấm lưới lớn bao phủ thân hình Mặc Giao.

Hàng vạn hàng nghìn tinh thần hóa thành ngôi sao đập về phía Mặc Giao, mỗi một ngôi sao đều mang nồng đậm sát khí.

Năm đó, do Mộ Thần và Diệp Thạch có cảnh giới thấp, trận pháp thuật cũng thấp, nên hai người cho rằng Tinh Tú Trận chỉ là một trận pháp phòng thủ. Nhưng hiện giờ, thực lực và trình độ trận pháp thuật của hai người đã sớm không thể so với lúc trước, sự hiểu biết về Tinh Tú Trận cũng nhiều hơn.

Tinh Tú Trận có thể thủ, cũng có thể công.

Tinh thần hóa thành một cái lưới lớn bao phủ Mặc Giao.

Mặc Giao vung móng vuốt lên, lưới tinh thần chỉ trong khoảnh khắc đã chia năm xẻ bảy.

Đôi mắt Mộ Thần ánh lên sát khí, Mộ Thần phất tay, chỉ vào Mặc Giao quát nhẹ, “Nổ!”

Hơn mười tờ phù chú lục cấp và mấy trăm tờ phù chú ngũ cấp đồng thời bị phát động, cộng thêm mấy trăm viên Thiên Lôi Châu đồng thời được kíp nổ…

Từng tiếng nổ mạnh hủy thiên diệt địa liên tiếp vang lên.

Mặc Giao đối mặt với mọi người điên cuồng oanh tạc, liên tục rống giận.

“Thật mạnh mẽ, đúng là mình đồng da sắt! Đã bị oanh tạc tới như vậy mà còn không có chuyện gì, nếu như thay với yêu thú lục cấp khác thì chỉ

https://thuviensach.vn

sợ đã sớm chết hơn mười lần.” Diệp Thạch thấy Mặc Giao bay lên không trung, nhíu mày nói.

Mộ Thần cũng nhíu mày: “Đúng vậy.”

Nhưng oanh tạc như vậy cũng có chút hiệu quả, ít nhất thì hình như

Mặc Giao này đang bị thương.

Sắc mặt Mộ Thần ngưng trọng uống hết hai bình dược tề, tuy thủ đoạn của hắn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là một võ hoàng mới thăng cấp, sức chịu đựng cũng không ra làm sao.

Mặc Giao nhìn Mộ Thần, trên mặt là nụ cười lạnh có mấy phần nhân cách hoá.

Đại khái đã biết Mộ Thần là đầu lĩnh trong đây, căn cứ theo nguyên tắc bắt giặc thì bắt vua trước, Mặc Giao vọt thẳng tới về phía Mộ Thần.

Diệp Thạch lắc mình chắn trước người Mộ Thần, nhanh như chớp toàn lực vung ra ba quyền.

Vô số sát trận nối thành một mảnh, lại bị Mặc Giao nhất nhất phá vỡ.

Mặc Giao quơ quơ móng vuốt với Diệp Thạch, Diệp Thạch liền bị đánh bay ra ngoài.

Mộ Thần phất tay, Thanh Minh Diễm hóa thành một cái cự chưởng bằng lửa, áp qua Mặc Giao.

Nhận thấy ngọn lửa này khó đối phó, Mặc Gao nhanh nhẹn né qua.

“Các ngươi đều tránh ra, để ta.” Một thanh âm bình thản công chính bỗng vang lên.

Giọng người nọ rất bình thản, thế nhưng mọi người lại đều cảm thấy rất nghiêm nghị.

https://thuviensach.vn

Một đạo kiếm khí ngang trời chém ra, ánh mắt Mặc Giao lập tức hiện lên sự khủng hoảng.

Không gian như bị phong tỏa, Mặc Giao ban đầu hành động nhanh nhẹn, thế nhưng bây giờ động tác của nó lại trở nên dị thường chậm chạp.

Kiếm khí ngang trời xoẹt qua, cái đuôi Mặc Giao liền bị cắt đứt.

Thân ảnh Khúc Khôn cũng tức khắc xuất hiện trên không trung.

Vừa chém ra xong một kiếm, thanh kiếm trong tay Khúc Khôn do không chịu nổi thực lực cường đại của hắn, bể thành từng mảnh nhỏ.

Mặc Giao nhìn thấy Khúc Khôn xuất hiện, ánh mắt hiện lên nỗi hận ý khắc cốt.

Nếu không có Khúc Khôn, Mặc Giao chỉ cần hấp thu đủ huyết khí là có thể đột phá lên thất cấp, nhưng khi có Khúc Khôn lại không giống.

Khúc Khôn đã thăng cấp võ tông, linh hồn lực đã trở nên dị thường cường đại, vô luận nó trốn tới chỗ nào đều có thể bị tìm ra.

Mặc Giao bị bức tới bất đắc dĩ nên mới đuổi tới để ngăn cản Khúc Khôn thăng cấp, đáng tiếc, lại vẫn chậm một bước.

Cẩm thấy mình đánh không lại, Mặc Giao nhanh chóng quyết định rời khỏi đây.

Khúc Khôn hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo.

Mộ Thần đỡ Diệp Thạch đứng lên, “Ngươi không sao chứ?”

Diệp Thạch lắc đầu: “Không sao.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, “Sao mỗi lần ngươi đều không quan tâm gì mà xông lên phía trước ta vậy.”

Diệp Thạch mím môi nói: “Bởi vì ta có thể bị thương, nhưng Mộ Thần không thể, tất cả mọi người đều đang trông cậy vào ngươi.”

Mộ Thần hít nhẹ một hơi, “Tất cả mọi người đều đang trông cậy vào ông ngoại, chứ trông cậy vào ta làm gì?”

Diệp Thạch nhíu mày không cho là đúng: “Ông ngoại cũng trông cậy vào ngươi mà.”

Mộ Thần cười bất đắc dĩ: “Đừng nói bậy, nếu để ông ngoại biết sẽ

giận ta mất. Bây giờ ông ngoại rất lợi hại, ta không phải là đối thủ.”

Diệp Thạch nhìn phương xa, lẩm bẩm: “Võ tông và võ hoàng tất nhiên là không giống rồi.”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng thế.”

“Thế nhưng, trong tương lai Mộ Thần sẽ mạnh hơn ông ngoại!” Diệp Thạch nói với giọng khẳng định.

Mộ Thần cười thản nhiên, “Đó là ông ngoại ngươi, cho dù tương lai ta có trở thành võ tôn, thì trước mặt ông ngoại ngươi, ta cũng chỉ là cháu rể

mà thôi.”

Khúc Khôn truy kích ngàn dặm, cuối cùng dùng kiếm trảm chết Mặc Giao. Mặc Giao vừa chết, thú triều đã duy trì hai năm lập tức không công tự lui, nguy cơ tứ quốc cứ như vậy mà giải trừ.

Trong trận thú triều này xuất hiện vô số anh hào, vô số sự tích anh dũng được người đời truyền xướng.

https://thuviensach.vn

Trong trận thú triều này, người nổi danh nhất không phải là Khúc Khôn giải trừ thú triều lúc cuối, mà là Mộ Thần và Diệp Thạch.

Sau khi thú triều kết thúc, Mộ Thần và Diệp Thạch liền biến mất vô tung vô ảnh, để lại vô số lời đồn đãi.

Lúc đó Mộ Thần và Diệp Thạch đang ngồi trong phi thuyền của Đan Khí Các đi tới Linh Tháp Châu.

“Mộ thiếu và Diệp thiếu cứ như vậy mà rời đi sao? Có rất nhiều người ở tứ quốc đang chờ mở khánh công yến cho hai vị đấy.” Tề Lăng cười nói.

Mộ Thần cười: “Thú triều đã kết thúc, ta cũng nên ly khai.”

Hắn đã sớm muốn rời khỏi Huyền Phong đế quốc, nhưng mà lại không đi được. Huyền Phong đế quốc quá nhỏ, nếu cứ ở lại nơi đó, nói không chừng ngày nào đấy hắn sẽ thật sự thành pháo hôi mất.

Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, cũng không biết Trang Du và Lục Nghiêu đã chạy tới đâu rồi.

Cho dù Lục Nghiêu không có gì hơn người, nhưng chỉ sợ Trang Du sẽ

không làm chuyện vô vị như thế. Đó là nhân vật chính đấy! Diệp Thạch nhiều lần ám toán Trang Du mà đều không thể giết chết Trang Du, như vậy đủ thấy sinh mệnh lực tràn đầy của Trang Du rồi.

Không biết tình huống Trang Du bây giờ sao rồi. Không biết tên công chính quy thứ ba của Trang Du có quan hệ gì với Diệp Thạch không.

Không biết, Trung Châu là dạng địa phương gì?

Huyền Phong đế quốc.

Tân Như Ca tay cầm bái thiếp tìm Kinh Sí Diễm, “Sư phụ, người nhiều như vậy đều đến tìm Mộ Thần Diệp Thạch.”

https://thuviensach.vn

“Đều thu lại đi, không dùng được rồi, hai đứa nó đã chạy.” Kinh Sí Diễm chắp tay sau lưng, bất đắc dĩ nói.

Tân Như Ca thở dài, “Liều chết liều sống lâu như vậy, thế mà lúc khánh công lại chạy vô tung vô ảnh.”

Có thể giải quyết được trận thú triều này thì phải kể công tới Mộ Thần và Diệp Thạch. Tam quốc ban đầu khinh thường Huyền Phong đế quốc, nhưng sau khi trải qua lần thú triều này, thái độ đối đãi với Huyền Phong lập tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất.

Kinh Sí Diễm thở một hơi dài: “Mộ Thần và Diệp Thạch là người có chí lớn, đối với loại chuyện này không có hứng thú.”

Tân Như Ca cười nói: “Diệp Thạch vốn rất có hứng thú đối với mấy món ăn trong khánh công yến, nhưng sau đó lại lo lắng Mộ Thần sẽ bị đám mỹ nữ bắt cóc trong khánh công yến, cho nên ngược lại càng vội vã rời đi hơn cả Mộ Thần.”

Kinh Sí Diễm cười bất đắc dĩ,“Tiểu sư đệ của con đúng là buồn lo vô cớ. Trừ nó ra, Mộ Thần chưa từng liếc mắt nhìn người khác quá nhiều.”

Tân Như Ca gật đầu, nàng cũng có ý nghĩ như vậy.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

223. Chương 223

Tề Lăng phe phẩy chiếc quạt trên tay, tràn đầy kính nể nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch trước mắt.

Hơn một tháng trước, lúc mời Mộ Thần Diệp Thạch, Tề Lăng đã cảm thấy hai người này sẽ theo hắn rời khỏi Huyền Phong đế quốc, lúc này hai người quả nhiên ở trên phi thuyền của hắn.

Nhưng ban đầu hắn tưởng rằng hai người này sẽ không chịu nổi áp lực từ thú triều mà chạy trối chết, lại không nghĩ tới, hai người này lại thuận lợi giải quyết chuyện thú triều, công thành lui thân.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng tứ quốc đã định trước sẽ bị huỷ diệt, ai mà có thể nghĩ đến, vấn đề nan giải này vậy mà lại bị hai thiếu niên mười tám tuổi giải quyết.

Giang sơn lớn mới xuất ra tài tử! Trong trận thú triều tứ quốc, thanh danh Mộ Thần và Diệp Thạch truyền xa, bây giờ khi nói đến thiếu niên anh tài, vô luận là người chỗ nào thì đầu tiên cũng nghĩ đến Mộ Thần và Diệp Thạch, hai thiếu niên này đúng là quá mức nghịch thiên.

“Mộ thiếu, trận pháp kia thật sự không bán sao?” Tề Lăng nhịn không được hỏi lần thứ hai.

“Tiền bối, xin lỗi.” Mộ Thần thản nhiên từ chối.

https://thuviensach.vn

“Một trăm triệu cũng không ít.” Tề Lăng nhíu mày nói.

Mộ Thần bất đắc dĩ trả lời:“Không phải là vấn đề về nguyên thạch.”

Thú triều đã kết thúc, hiện tại hắn cũng không cần dùng nguyên thạch gấp. Lấy bản lãnh của hắn, nếu muốn nguyên thạch thì cần gì phải bán Linh Tông Trận kia. Mộ Thần cảm thấy quyển sách trận pháp kia của Diệp Thạch không hề tầm thường, nếu có thể không lộ thì không cần lộ ra.

Tề Lăng nhíu mày, người phía trên muốn hắn kiệt lực lấy được trận pháp có thể giúp võ hoàng thăng cấp võ tông kia, đáng tiếc, Mộ Thần này dầu muối không qua, căn bản không thể nào xuống tay. Tề Lăng cũng từng nghĩ qua chuyện xuống tay từ Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch đều nghe theo Mộ Thần, Mộ Thần nói không bán, dù Tề Lăng ra giá cao tới đâu, Diệp Thạch cũng không đồng ý bán.

Bởi vì Khúc Khôn thăng cấp võ tông, thân phận Mộ Thần và Diệp Thạch cũng nước lên thì thuyền lên.

Có một vị tôn đại thần như Khúc Khôn chống lưng, dù cho sau lưng Đan Khí Các có võ tông thì Tề Lăng cũng không dám bức ép hai người.

Diệp Thạch hỏi: “Tề tiền bối, ngươi nói là Linh Tháp Châu có năm tòa linh tháp? Chỉ cần đi lên tầng thứ bảy của một tòa trong đó là có thể được truyền tống tới Trung Châu?”

Lần trước khi Tề Lăng cùng bọn họ nói đến năm tòa linh tháp, tâm tư

Diệp Thạch không có đặt ở trên đó, bây giờ thú triều đã kết thúc, Diệp Thạch không khỏi tò mò đối với linh tháp kia.

Tề Lăng gật đầu: “Không sai, tầng thứ nhất trong linh tháp, tất cả đều là tri thức học thuật nhất cấp, nhị tầng thì là nhị cấp, cứ tăng lên như thế…

Ở linh tháp, nếu muốn đi lên trên thì phải lĩnh ngộ nội dung tri thức học thuật, nếu như không lĩnh ngộ được thì sẽ bị truyền ra ngoài linh tháp.”

https://thuviensach.vn

“Mỗi người khi tiến vào Linh Tháp đều nhìn thấy nội dung giống nhau, linh tháp là một địa phương rất thần kỳ.”

Nói tới linh tháp, trong mắt Tề Lăng nở rộ dị quang.

“Có ai đã từng bị truyền tống tới Trung Châu chưa?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Điều kiện truyền tống của Linh Tháp là thuật sư thất cấp dưới ba mươi tuổi, một mảnh địa vực này của chúng ta, vẫn còn chưa có cường giả

nào xuất hiện, nhưng nghe nói là hơn hai năm trước có người bị truyền tống tới Trung Châu.”

Diệp Thạch ngoài ý muốn hỏi: “Ai vậy?”

“Người bị truyền tống nghe nói tên là Trang Du.” Tề Lăng nói.

Đôi mắt Diệp Thạch mở to, “Trang Du?” Không phải là tên Trang Du mà y biết chứ?

“Đúngthế.Lại nói,người tênTrang Du kiatrước đócũngratừ Thánh Tinh học viện.” Người đó và Diệp Thạch còn có chút qua lại nữa, tin tức Đan Khí Các rất linh thông.

“Sao lạilà Trang Du? Hắnbiết họcthuật?” Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, hình như tên Trang Du kia không hề hiểu học thuật, tâm tư tiểu bạch kiểm kia đều tốn trên việc câu dẫn người ta, làm sao có thể biết được học thuật gì chứ.

“Việc này là cơ mật.”, Tề Lăng bình tĩnh uống một ngụm nước.

Mộ Thần không cần nghĩ ngợi mà nói: “Muốn bao nhiêu?”

Tề Lăng cười đáp: “Mười triệu.”

https://thuviensach.vn

“Thành giao.” Mộ Thần thản nhiên.

“Trang Du khôngphải tựmìnhđượctruyền tống,màlàdomột thiếu niên đến từTrung Châumang hắn truyền tốngtheo.” Tề Lăng kể.

Ánh mắt Diệp Thạch hiện lên hàn quang, Trang Du lại câu dẫn nam nhân, tên này vậy mà câu dẫn người đến từ Trung Châu, thật đúng là ai đến cũng không ‘cự tuyệt’.

“Thiếu niênđến từ Trung Châu?” Mộ Thần hỏi.

“Đúng, thiếu niên kia hai mươi hai tuổi,cótu vi võ hoàng nhị tinh,cũng nhưMộ thiếu, có được năng lực vượt cấp khiêu chiến.”

Lúc thiếu niên kia tới thì Mộ Thần và Diệp Thạch còn đang ở tu vi võ vương, Linh Tháp Châu tuy được xưng là có nhiều thiếu niên anh hào, nhưng những người trẻ tuổi lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người này.

Thiếu niên kia tự cho là mình rất cao, tu luyện giả ở Linh Tháp Châu trong mắt hắn như là gà đất, mà trên thực tế, Linh Tháp Châu lúc ấy quả

thật không có ai có thể ganh đua với hắn, bởi vì chênh lệch quá lớn.

Người kia ưu tú, cũng giống như Mộ Thần và Diệp Thạch bây giờ, ưu tú khiến người khác tuyệt vọng.

Mộ Thần siết chặt tay, bình phục tâm tình lại một chút, nâng mắt lên hỏi: “Biết hắntên làgìkhông?”

“Hìnhnhưtên làBạch Nghị.” Tề Lăng nhíu mày suy nghĩ nói.

Đôi mắt Mộ Thần chợt co lại, Diệp Thạch vẫn luôn quan sát biểu tình Mộ Thần, khi nhìn thấy sắc mặt lúc này của Mộ Thần, Diệp Thạch nhịn không được vươn tay cầm tay Mộ Thần.

Mộ Thần nở nụ cười trấn an Diệp Thạch: “Ta không sao.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghe vậy gật đầu an ủi: “Mộ Thần, cáitên tên làBạch Nghịkiatuy lợi hại, nhưngmàhắncũng khônglợi hạibao nhiêu.Hắn hai mươi hai tuổi mới là võ hoàngnhị tinh,cònngươigiờđã là võ hoàng tam tinhrồi.”

Mộ Thần cười nói: “Đúng vậy.Thạch Đầu cũng lợi hạihơntiểu bạch kiểmkia, chờtới lúcThạch Đầu hai mươi hai tuổi, khẳng địnhsẽ không chỉ

làvõ hoàng nhị tinh.”

Diệp Thạch gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ, có thể coi trọng tiểu bạch kiểm Trang Du này thì đều là mấy tên ngu ngốc ánh mắt không tốt, mà một tên ngu ngốc thì làm sao có thể mạnh hơn mình được.

“Thiếu niên kia là trận pháp sư thất cấp, không biếtđãdùng thủ đoạn gìmàche chở Trang Dulêntầng thứ bảycủatháp trận pháp,rồitiêu thấttrongđó.” Tề Lăng nói.

Diệp Thạch cắn chặt rang, tên Trang Du kia không có bản lĩnh gì, nhưng bản lĩnh câu dẫn người đúng là nhất đẳng, vậy mà dụ được Bạch Nghị dẫn hắn rời đi.

Mộ Thần híp mắt, “Bọn họđãrời điđượcbao lâu?”

“Đại kháilàhơn hai năm.” Tề Lăng nói.

Mộ Thần híp mắt, Trang Du rời tới Trung Châu đã hơn hai năm. Thời gian hơn hai năm, Trang Du thân là nhân vật chính, cũng không biết đã đi tới một bước kia chưa.

Thế nhưng, nếu tên công chính quy của Trang Du – thiên tài Bạch Nghị hai mươi hai tuổi lại chỉ là võ hoàng nhị tinh, như vậy liền đại biểu thiên tài ở Trung Châu cũng không mạnh hơn hắn và Diệp Thạch bao nhiêu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cúi đầu, ánh mắt tối đen. Nghe nói Trung Châu mới là nơi nhân tài tập trung, ở đó đất rộng của nhiều, võ tông đầy đất còn võ hoàng thì không bằng chó. Trang Du đã tới đó, không biết đã tới một bước kia chưa.

“Tề quản sự, ngươibiếttình huống củaLục Nghiêukhông?” Mộ Thần hỏi.

Tề Lăng thản nhiên cười. Chuyện Lục Nghiêu và Mộ Thần từng có xung đột hắn có nghe thấy. Năm đó đệ tử hai học viện Thánh Tinh và Minh Nguyệt tỷ thí, Lục Nghiêu và Mộ Thần chia ra làm đệ tử nổi bật nhất của hai học viện tham dự tỷ thí, nghe nói năm đó Lục Nghiêu còn trên minh văn thuật áp Mộ Thần một đầu.

Thời thế đổi thay, lúc này Lục Nghiêu ngay cả một đầu ngón chân của Mộ Thần cũng không bằng.

Tề Lăng gật đầu: “Có, Lục Nghiêuđang ởLinh Tháp Châu, hắn là minh văn sư, đã trở thànhvõ vương nhất tinh, đặt chântớitầng thứ nămcủa thápminh văn, là một ngũ cấp minh văn sư.”

Lục Nghiêu trong đám trẻ tuổi cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc khi so sánh với Mộ Thần, Diệp Thạch còn có vị thiên tài thiếu niên Bạch Nghị từ Trung Châu kia thì liền kém quá xa.

Diệp Thạch bĩu môi hỏi: “Trang Du khôngmanghắntheoà?”

Tề Lăng lắc đầu nói: “Phát động truyền tống trận đitớiTrung Châucũngkhôngdễnhưtrong tưởng tượngcủacác ngươiđâu.Thiếu niên tên là Bạch Nghị kia có thể mang Trang Du đitheođãrấtmay mắnrồi,hắnkhông có khả năng hao phí khí lực mangthêmmộttêntình địch.”

Mộ Thần cười cười: “Là như vậy à.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhún vai nói: “Lục Nghiêuquá phế mà,cho nênTrang Du không cần hắnnữa.” Cũng giống như năm đó, vì Lam Nhược Phong quá phế, sau đó người này liền bị Trang Du buông tha.

Mộ Thần mỉm cười thầm nghĩ, ban đầu thì những tên công chính quy của Trang Du phải là đồng thời tiến lui, nhưng lúc này tựa hồ có một tên đang bị bỏ.

Tư chất Lục Nghiêu cũng không tồi, nhưng đáng tiếc so với Bạch Nghị thì kém quá xa, căn bản không cùng một tầng thứ.

Mộ Thần buông mắt suy nghĩ, ánh mắt không ngừng biến hóa.

Lục Nghiêu bây giờ hẳn là đã không còn bao nhiêu uy hiếp đối với bọn họ, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn có nên giải quyết luôn người này không nhỉ.

“Mộ Thần, ngươi đang suy nghĩ gìvậy?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười trả lời: “Tađangsuy nghĩ, nếu như Thạch Đầu gặp được thanh niên tài giỏiởTrung Châuthìcó thểsẽkhông cần tanữa không.”

Diệp Thạch có chút phẫn uất nhìn Mộ Thần, một hơi cắn lên vai Mộ

Thần.

“Mộ thiếuvà Diệp thiếucótình cảm thật tốt.” Tề Lăng cười lên tiếng.

Diệp Thạch thấy Tề Lăng vẫn còn ở đây, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ

ngại ngùng.

Trong một tòa tửu lâu ở Linh Tháp Châu, vài thiếu niên hội tụ lại tám chuyện.

“Ngươi có nghe chưa?Thú triều ởHuyền Phong, Fred, Huyết Nguyệtvà Thiên Khôngđếquốcđã kết thúc rồi đó.”

https://thuviensach.vn

“Ta cũngcónghe nóirồi.Aimàcó thể nghĩ đến Khúctiền bốilạithăng cấp thành võ tông. Có một võ tông tọa trấn, thú triều tất nhiên là giải quyết dễ

dàng.”

“Ban đầu ta còn tưởng rằng Mộ Thần và Diệp Thạch sẽ chết trong thú triều chứ. Không nghĩ tới hai người này lại vẫn còn sống.”

“Mộ Thần và Diệp Thạch làm sao có thể dễ chết như vậy! Ta nghe nói, lần thú triều này có thể giải quyết đều là nhờ phúc bọn họ ấy.”

“Chuyện này có chút khoa trương quá. Ta nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch có chiến lực kinh người, yêu thú lục cấp chết trên tay hai người tổng cộng có hơn hai mươi con, nhưng mà nếu không phải là Khúc tiền bối ở

thời khắc mấu chốt thăng cấp thì cũng không còn sống được.”

“Các ngươi thì biết cái gì. Nghe nói chuyện Khúc tiền bối thăng cấp võ tông có liên quan tới hai bọn họ đấy.”

“Ta cũng có nghe được loại đồn đãi này, nhưng thú triều vừa chấm dứt thì hai người họ liền mất tích.”

“Mất tích? Bọn họ lại đi tới nào nữa?”

“Ai biết, có lẽ sẽ đến Linh Tháp Châu không biết chừng, nghe nói đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật của Mộ Thần đều đã đến lục cấp, có lẽ nếu hắn xông vào Linh Tháp một lần thì sẽ có thể truyền tống tới Trung Châu.”

“Chênh lệch giữa lục cấp và thất cấp vẫn rất lớn, Mộ Thần đúng là kinh thải tuyệt diễm thật, nhưng nếu muốn truyền tống tới Trung Châu thì cũng không dễ dàng đâu.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

224. Chương 224

“Đây không phải là Lục Nghiêu sao?Sao lại ở chỗ này uống rượu giải sầuvậy?”

“Vợchạy theongườita, cho nênhắn mới tớiđây uống rượu giải sầuđấy.”

“Lục Nghiêu cũng thật là, vìmột song nhimàtự hủy tương lai, hai năm trước hắnđãlàvõ vươngkiêmminh văn sư ngũ cấp,nhưng khitênTrang Dukiađi rồi, thực lực của hắn lạichưa từngtiến bộthêm.” Một thiếu niên mặc y phục xanh tràn đầy khinh thường nói.

“Cho dùhắn không tiếnthêm thìcũngmạnh hơnngươiđấy.” Một thiếu niên mặc y phục xanh lam bỡn cợt.

Khuôn mặt thiếu niên y phục xanh đỏ lên, tràn đầy không cam lòng nói: “Nếu hắncứ tiếp tụcsuy sútnhư vậy, sớm muộn gì tacũngcó thể đuổi theo hắn.”

Thiếu niên y phục xanh lam nhẹ lay động chiếc quạt trên tay, nói:

“Lục Nghiêuđúng làđáng tiếc, nghe nói năm đó Lục Nghiêucũnglàmộtnhân vật có thể ganh đuavớiMộ Thần.”

“Chỉ vớihắná? Một tên không tư tiến thủ, một tên tửu quỷ cả ngày uống say như chết như Lục Nghiêu? Không thể nào! Mộ Thần chính là võ hoàng đấy! Hắn là tuyệt thế thiên tài mà các quốc gia đều công nhận. Lục https://thuviensach.vn

Nghiêu làm sao có thể so với người ta được!” Thiếu niên y phục xanh không cho là đúng.

“Bây giờ thì tất nhiên không được, nhưng nghe nói người này năm đó không kém hơn Mộ Thần bao nhiêu.” Thiếu niên y phục xanh lam nói.

“Chắc chỉ là lời đồn thôi.”

“Có lẽ vậy.”

Lục Nghiêu hung hăng uống một ngụm rượu, tiếng nói chuyện chung quanh truyền vào trong tai Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi.

Trang Du đã chạy theo Bạch Nghị ưu tú hơn hắn. Lời Diệp Thạch nói năm đó quả nhiên trở thành sự thực. Năm đó Trang Du bỏ Lam Nhược Phong, bây giờ Trang Du bỏ chính mình, đúng là thế sự đổi thay!

Khóe miệng Lục Nghiêu nhịn không được nở ra một nụ cười khổ, uổng hắn ở trên người Trang Du đầu nhập vào nhiều như vậy, kết quả tới lúc trở mặt, Trang Du lại một chút cũng không do dự.

Lúc Trang Du rời đi có nói nếu hắn ở Trung Châu thấy tốt thì sẽ nghĩ

biện pháp quay về đón mình, kết quả đã hơn hai năm, Trang Du ngay cả

bóng dáng cũng không lộ!

Chỉ sợ là tiện nhân kia đã sớm bị đám thanh niên tài giỏi ở Trung Châu mê hoa cả mắt rồi, làm sao có thể nghĩ tới mình nữa. Vì sao năm đó mình lại thích Trang Du? Nếu khi đó mình không gặp Trang Du, lúc này mình tuyệt đối sẽ không tới nông nỗi này.

Lục Nghiêu siết chặt tay, bây giờ Mộ Thần và Diệp Thạch đều là võ hoàng, hai bọn họ đều đã trở thành “tiền bối” của mình…

https://thuviensach.vn

Cho dù lúc này sư phụ và ông nội của mình gặp được bọn họ, chỉ sợ

cũng phải khách khí ba phần. Nghĩ lại lúc trước mình khí phách phấn chấn bao nhiêu bước vào học viện Thánh Tinh, giờ nhìn lại giống như là một truyện cười.

Mọi người chung quanh ca ngợi này nọ về Diệp Thạch Mộ Thần, truyền vào trong tai Lục Nghiêu chỉ cảm thấy như ngũ tạng đang đốt cháy.

Diệp Thạch dựa vào mép thuyền, tràn đầy tò mò nhìn năm tòa Linh Tháp cao ngất trong mây.

“Thật xinh đẹp!” Diệp Thạch nhịn không được mà tán thưởng.

Năm tòa Linh Tháp, mỗi một tòa đều nguy nga hùng vĩ, điêu luyện sắc sảo, không giống như được xuất ra từ tay người nơi này. Đến tột cùng thì Trung Châu là địa phương như thế nào? Nếu có cơ hội, mình nhất định phải đi nhìn thử.

Mộ Thần híp mắt nói: “Hình như Linh Tháp là pháp khí.”

Diệp Thạch sửng sốt hỏi: “Pháp khí?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!” Chỉ sợ là pháp khí bát cấp. Nơi này vậy mà lại có pháp khí bát cấp!

Diệp Thạch lại nhìn Linh Tháp, ánh mắt nhịn không được toát ra vài phần tham lam.

“Có thể thu không?” Linh Tháp này vừa nhìn liền biết là thứ tốt!

Mộ Thần híp mắt, mặc dù là pháp khí, nhưng chắc là rất khó thu! Nếu không thì cũng sẽ không còn ở chỗ này.

“Mộ thiếucónhãn lựcthật tốt! Nghe nóingươi cũnglà luyện khí sư, xem ralờiđồn là thật.” Tề Lăng nhìn Mộ Thần, kiềm chế sự kinh hãi lại, bình https://thuviensach.vn

tĩnh nói.

Mộ thần cười cười: “Tachỉlàcó chút hiểu biết vềluyện khí thuậtmà thôi,cũngkhôngghê gớm lắm.”

“Nghe nói nămtòaLinhThápnàyđích thật là pháp khí.Từ xưa đến nay có rất nhiều võ tôngđãthử thunó,nhưngnhững người đónếukhôngphảibị

phản phệ trọng thươngthìchính là bị phản phệ chết.Sauđó lạitừ từ không cóaiđánh chủ ývề nămtòaLinhThápnữa.” Tề Lăng cười cười kể với Diệp Thạch.

Diệp Thạch không nhịn được kinh hãi. Ánh mắt y lập lòe thầm nghĩ, may mắn, may mắn, may mà y mới chỉ suy nghĩ, còn chưa có hành động.

Đến Linh Tháp Châu, Mộ Thần và Diệp Thạch liền tạm biệt Tề Lăng.

Hai người đi dạo vài cửa hàng lớn ở Linh Tháp Châu, thu hoạch được không ít, Mộ Thần ra tay đổi một ít đan dược, phù chú không dùng đến thành một đống nguyên thạch và linh thảo.

“Linh Tháp Châu cũng thậtlà lớn!” Diệp Thạch cảm thán.

Mộ Thần gật đầu, “Đúng thật.”

Linh Tháp Châu có vật tư phong phú hơn Huyền Phong đế quốc nhiều như vậy, vậy có thể tưởng tượng ra ở Trung Châu kia có bao nhiêu phồn hoa.

Mộ Thần và Diệp Thạch lững thững đi vào một tửu lâu.

“LàLục Nghiêu!” Diệp Thạch kinh ngạc thì thầm một tiếng.

Bảy, tám cái bình rượu bày đầy một bàn, Lục Nghiêu gục xuống bàn, đôi mắt đầy vẻ suy sút.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày, tuy đã sớm nghe nói Lục Nghiêu đang ờ trong Linh Tháp Châu, nhưng mà không nghĩ tới lại gặp được nhanh như vậy, đúng là nghiệt duyên mà!

Diệp Thạch đánh giá Lục Nghiêu rồi bĩu môi: “Tênnàybịgìđây?!

Khôngphải chỉlà tiểu bạch kiểm Trang Du kiachạy đi theongườita thôisao?

Cần gì mà phảisuy súttới vậy?Đúng làkhông có chí khí.”

Nhìn thấy bộ dáng Lục Nghiêu như vầy, Diệp Thạch nhịn không được có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Đối với cái tên Lục Nghiêu này, Diệp Thạch thật sự không sinh ra nổi một tia hảo cảm nào.

Lục Nghiêu vừa nhìn thấy Diệp Thạch và Mộ Thần, liền có chút chật vật dời mặt đi chỗ khác.

Mộ Thần cẩn thận đánh giá Lục Nghiêu lại một phen, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng.

“Mộ Thần, sao thế?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười với Diệp Thạch, đầy thương hại lắc lắc đầu nói: “Có vẻ

nhưLục Nghiêuđãbị ngườitavạch khí hải,đúnglà đáng thương.”

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, ýngươi làgì?”

Mộ Thần cười cười, nói: “Ý của ta là, đại khái Lục Nghiêucótu luyệncỡ nào thìcũng chỉ có thể là mộtvõ vương.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt không dám tin: “Saocó thểvậy?”

Mộ Thần nhún vai: “Ta không biếtnữa!”

Hắn nói mà, Lục Nghiêu sao lại chật vật như vầy, thì ra là như này.

Càng lên cấp cao, áp lực càng nặng, mà Lục Nghiêu lại còn có tư chất bát https://thuviensach.vn

cấp, con đường tu luyện vốn nên đi theo một đường bằng phẳng, nhưng hiện tại…

Lục Nghiêu gắt gao siết tay, những lời Mộ Thần và Diệp Thạch nói đều truyền vào tai hắn.

Tên Bạch Nghị mặt người dạ thú kia ở trước mặt Trang Du thì giả làm người tốt, nhưng trong tối lại âm thầm hạ sát thủ với hắn.

Bực nhất là sau khi Bạch Nghị rời khỏi thì hắn mới phát hiện Bạch Nghị âm thầm động thủ với hắn.

Thiên phú của hắn bị Bạch Nghị phế đi, vô luận hắn có cố gắng cỡ

nào, đời này hắn đều chỉ có thể là một võ vương.

Nhìn những người kia không bằng hắn tiến bộ từng chút từng chút, hắn lại cứ ở một chỗ không tiến thêm một bước nào, thời khắc cảm thụ

những người ban đầu trong mắt hắn là phế vật lại đuổi kịp hắn, Lục Nghiêu đều sắp bị bức điên rồi.

Hắn không dám để cho Lục Hành Phong và Không Sát biết thiên phú của hắn đã bị phế bỏ, nên hắn chỉ có thể giả thành bộ dáng suy sút bất kham, khiến mọi người cho rằng hắn là vì tình mà khổ sở, thế nên tu vi hắn mới trì trệ không tiến.

“Đi thôi, không phải là ngươi muốn ăn Hoa Điêu Cua sao.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Diệp Thạch vội gật đầu: “Đúng vậy, đi thôi!”

Khóe miệng Mộ Thần hiện lên một nụ cười lạnh, ban đầu hắn còn muốn giết Lục Nghiêu để chấm dứt hậu hoạn, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng Lục Nghiêu, nói không chừng cái chết chính là thứ giúp hắn giải thoát.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đuổi kịp bước Mộ Thần.

Lục Nghiêu nhìn theo bóng dáng Mộ Thần Diệp Thạch rời đi, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Mộ Thần đã nhìn ra. Mộ Thần đã nhìn ra thân thể hắn xảy ra vấn đề!

Tiếng Mộ Thần và Diệp Thạch nghị luận không lớn không nhỏ, những người chung quanh đây khẳng định cũng có thể nghe được. Chắc chắn là tên Mộ Thần này cố ý. Hắn cố ý để cho mọi người biết được thân thể mình có vấn đề, hắn cố ý để cho mọi người biết, bây giờ mình chỉ là một tên ‘phế

vật’.

Lục Nghiêu siết chặt tay, mối hận trong lòng hắn hận đến mức nhỏ ra máu, lại không thể làm được gì.

Cũng giống như lúc trước hắn không đối phó được Bạch Nghị, bây giờ

Mộ Thần cũng không phải người mà hắn có thể đối phó được.

“Mộ Thần, ngươi nói coi, thân thể Lục Nghiêu có vấn đề có thể là do Trang Du động tay không?” Diệp Thạch ngậm đũa, tò mò hỏi.

Mộ Thần có chút nghi hoặc hỏi Diệp Thạch: “Sao ngươi lại nghĩ như

vậy?”

Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên: “Ngươi không biết sao? Tiểu bạch kiểm Trang Du này thoạt nhìn cả người vô hại, nhưng thực tế thì tâm nhãn rất xấu đó.”

Mộ Thần nở nụ cười, thản nhiên dựa vào ghế dựa, xoay xoay chén rượu trên tay, “Không phải là Trang Du. Lúc Trang Du rời đi thì mới chỉ là một võ linh, hắn không năng lực này. Tuy không phải là Trang Du, nhưng rất có thể là do Bạch Nghị.”

“Bạch Nghị? Cái tên từ Trung Châu kia?” Diệp Thạch nhướng mày.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Chính hắn.”

Mộ Thần đã hỏi thăm một vòng, Bạch Nghị xuất thân cao quý, cho dù là ở Trung Châu thì cũng là một nhân vật nổi tiếng, Bạch Nghị căn bản là khinh thường người nơi này.

Nếu Bạch Nghị đã coi trọng Trang Du, còn phí nhiều tâm sức mang Trang Du đi, thì hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện Trang Du còn có nam nhân khác, mà đó lại là một nam nhân căn bản không bằng hắn.

Mộ Thần nghe nói, tuy rằng Trang Du đồng ý đi theo Bạch Nghị, thế

nhưng trước khi đi cũng lưu luyến không rời Lục Nghiêu.

Bạch Nghị là một người tâm cao khí ngạo cỡ nào, sao hắn dễ dàng tha thứ được chứ.

“Chúng ta từng có xung đột với Trang Du, mà bây giờ hắn đã dán lên Bạch Nghị. Nghe nói Bạch Nghị đến từ một đại gia tộc ở Trung Châu, khi tới bên kia, chúng ta phải tận lực điệu thấp một tí, chờ tới khi đã thăm dò tất cả tình trạng của Bạch Nghị rồi mới tính. Ngàn vạn lần không được xúc động, dù sao ‘cường long khó áp địa đầu xà’.” Mộ Thần dặn dò.

Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu cam đoan: “Mộ Thần, ngươi yên tâm đi, ta biết đúng mực mà.”

Mộ Thần gật đầu: “Tốt.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

225. Chương 225

Mộ Thần và Diệp Thạch từ trên lầu đi xuống, vừa lúc gặp phải Lục Hành Phong,Mộ Thần liếc mắt nhìn Lục Hành Phong một cái, thấy lão ta tựa hồ già hơn trước rất nhiều.

Lục Hành Phong nhìn thấy Mộ Thần Diệp Thạch, nhất thời thay đổi sắc mặt.

“Lục đạo hữu, đã lâu không gặp.” Mộ Thần khoanh tay, mỉm cười chào hỏi.

“Đã lâu không gặp.” Lục Hành Phong nghiến răng nghiến lợi đáp lời.

“TavàThạch Đầu còn có việc, khôngthểquấy rầynhiều hơn.” Mộ Thần cười mỉm chi và nói.

“Hai vị cứ tự nhiên.” Lục Hành Phong lạnh lùng nói.

Mộ Thần tính tình tốt gật đầu với Lục Hành Phong, mang theo Diệp Thạch nghênh ngang mà đi.

Lục Hành Phong nhìn theo bóng dáng hai người, ánh mắt đầy hận ý.

Hai tên nhóc này chính là khắc tinh của hắn, lần đầu tiên khi đi thăm dò bí cảnh võ tông, hai tên này đi vào truyền tống trận trước mặt bọn họ, chẳng những chiếm hết đại bộ phận chỗ tốt, còn giết chết vài võ hoàng phía bọn họ.

https://thuviensach.vn

Lần thứ hai ở mật quật Kim gia mà hắn đã thăm dò trong thời gian dài, kết quả khi tới đó, mọi thứ lại đều bị Mộ Thần Diệp Thạch cầm đi, tâm huyết mấy chục năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu sớm biết vậy thì năm đó hắn cần gì phải diệt Kim gia, uổng công làm tiểu nhân bao nhiêu năm.

Bên ngoài đều nói Khúc Khôn thăng cấp là bởi vì một trận pháp đặc biệt.

Lục Hành Phong cười lạnh, nếu không phải Mộ Thần và Diệp Thạch tìm được một gốc Thất Thải Liên ở trong mật quật Kim gia, như vậy chỉ

một cái trận pháp thì có năng lực gì.

Mộ Thần và Diệp Thạch đã cầm đi chỗ tốt thì thôi đi, tên hỗn đản Mộ

Thần này thế mà lại bày ra bẫy rập ngay tại cửa vào mật quật Kim gia, làm hại bọn họ tổn thất thảm trọng.

‘Lục đạo hữu’. Nhớ tới xưng hô của Mộ Thần với mình, Lục Hành Phong liền nổi giận trong bụng. Năm đó Mộ Thần chỉ là một tên nhóc mà hắn có thể tùy tay bóp chết, nhưng bây giờ tên này lại là tồn tại có thể cùng ngồi cùng ăn với mình.

Hai tên nhóc đó tuổi còn nhỏ như vậy, thật không biết sau này có thể

lên cao tới cỡ nào nữa.

Nếu biết sớm… Nếu biết sớm, lúc ấy hắn nên không tiếc hết thảy đại giới mà làm thịt hai tên nhóc này. Nếu lúc trước hắn xử lý bọn này, lúc này làm sao hai tên này còn nghêng ngang được vầy.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi đến trận pháp tháp, trước cửa trận pháp tháp có một con sư tử bạch ngọc.

Sư tử bạch ngọc há miệng rộng, đôi mắt như biết động, tràn ngập vẻ

tham lam.

https://thuviensach.vn

Nếu muốn đi vào tầng thứ nhất của trận pháp tháp, thì phải đưa vào miệng sư tử bạch ngọc một ngàn nguyên thạch, tầng thứ hai mười ngàn, tầng thứ ba một trăm ngàn. Mỗi tầng theo thứ tự mà nhân lên mười lần, nếu muốn truyền tống lên tầng thứ bảy thì cần phải có mười triệu nguyên thạch.

Nếu như trận pháp thuật của tu luyện giả không đến thất cấp, cho dù có bị truyền tống vào tầng thứ bảy thì cũng sẽ chỉ ở trong giây lát sau đó bị

truyền tống ra, đương nhiên nguyên thạch sẽ không được trả lại.

Diệp Thạch nhìn con sư tử bạch ngọc há miệng ra, bất đắc dĩ nói:

“Công phu sư tử ngoạm, công phu sư tử ngoạm.Đâyđúnglà công phu sư tử

ngoạm chính tông! Nghe nóisốnguyên thạchđưa vào trong miệngconsư

tửnàyđã cókhoảngmấy ngàn triệu.Nhiều nguyên thạch như vậy, cũng không biếtđãbịconsư tử chết tiệt này ăntớinơi nào,đấy chính làmột số nguyên thạch lớnđó!”

Mộ Thần nhìn trận pháp tháp, nói: “Hẳnlà bị dùng để duy trìchotrận pháp tháp vận hành.”

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Mộ Thần: “Duy trìchotrận pháp tháp vận hành?”

Mộ Thần gật đầu:“Chính xác!” Trận pháp tháp này chính là một đại dạ

dày vương ăn nguyên thạch! Cho dù mình có biện pháp thu phục thì cũng vô pháp vận dụng nó.

“Mặc kệcái này, chúng ta vào thôi.” Diệp Thạch cười nói.

Mộ Thần gật đầu, đưa vào miệng sư tử bạch ngọc hai ngàn nguyên thạch, hai người lập tức bị truyền tống vào tầng thứ nhất trận pháp tháp.

Tầng một trận pháp tháp có rất nhiều người. Có rất nhiều trận pháp sư

đang nhăn mày khổ sở suy tư về nội dung trong tháp.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhanh chóng quan sát tri thức trong trận pháp tháp. Trận pháp thuật của hắn và Diệp Thạch phần lớn là do tự học, trụ cột cũng không được vững chắc. Mà tri thức trong trận pháp tháp rất có hệ thống, cũng rất hoàn thiện, hai người vừa lúc thừa dịp này bổ sung toàn bộ các loại tri thức.

Vài canh giờ sau, Mộ Thần và Diệp Thạch bị truyền tống ra, Mộ Thần đưa vào miệng sư tử bạch ngọc hai mươi ngàn nguyên thạch, Mộ Thần và Diệp Thạch liền bị truyền tống đến tầng thứ hai.

Chưa tới vài ngày, Mộ Thần và Diệp Thạch liền bước chân vào tầng thứ sáu của trận pháp tháp.

Mộ Thần giống như bọt biển mà điên cuồng hấp thu các loại tri thức trận pháp, trong đầu óc Mộ Thần hiện ra một ít tri thức trận pháp thất cấp thô thiển, Mộ Thần cũng bắt đầu hiểu ra.

Mộ Thần và Diệp Thạch ở trong tầng thứ sáu trận pháp tháp năm ngày, triệt để lĩnh ngộ tri thức trận pháp lục cấp trong trận pháp tháp mới đi ra.

“Mộ Thần và Diệp Thạch đang ở Linh Tháp Châu đó. Nghe nói bọn họ đã đặt chân vào tầng thứ sáu trận pháp tháp rồi.”

“Thật không hổ là tuyệt thế thiên tài!”

“Theo tiến độ này của bọn họ, ta nghĩ sớm muộn gì cũng có thể tiến vào tầng thứ bảy, rồi được truyền tống tới Trung Châu!”

“Nghe nói ở Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần trước có một tên Bạch Nghị tới đây, hắn mới hai mươi hai tuổi mà đã là là võ hoàng nhị

tinh. Nghe nói người giống như hắn ở Trung Châu cũng không ít.”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần và Diệp Thạch còn chưa đến hai mươi tuổi đã là võ hoàng, bọn họ cũng không kém hơn thiên tài ở Trung Châu.”

“Mà tên Bạch Nghị kia ánh mắt mọc trên đỉnh đầu, khinh khi tu luyện giả chúng ta nơi này đều là đám người không có tiền đồ. Đáng tiếc là hắn đi quá sớm, năm đó Mộ thiếu với Diệp thiếu còn chưa có trưởng thành, nếu như bây giờ hắn lại đến đây, Mộ thiếu và Diệp thiếu tuyệt đối có thể đạp hắn xuống!”

Lục Nghiêu nghe lời nói của mọi người chung quanh, trong lòng hắn lạnh một mảnh.

Lời Mộ Thần nói không ngoài sở liệu của hắn, quả nhiên đã truyền vào trong tai sư phụ và ông nội.

Biết tu vi của hắn không có khả năng tiến bộ thêm, giờ không còn có ai tới đây khuyên hắn ‘cải tà quy chính’, hắn đã bị sư phụ và ông nội buông tha.

Lấy bản lĩnh của Mộ Thần và Diệp Thạch, chắc là không được bao lâu sẽ được truyền tống đến Trung Châu.

Theo lời Bạch Nghị nói thì, tư chất của Bạch Nghị ở Trung Châu cũng ít có người địch nổi, mà thiên phú Mộ Thần và Diệp Thạch triển lộ ra lại không hề thấp hơn Bạch Nghị, đến Trung Châu hẳn là cũng có thể trở thành nhân vật phong vân.

Tưởng tượng Mộ Thần và Diệp Thạch ở Trung Châu hiện ra phong vân, còn hắn lại chỉ có thể ở nơi này chậm rãi sống quãng đời còn lại, Lục Nghiêu liền có một loại cảm giác muốn nôn mửa.

“Mạc huynh, Mộ Thần thực sự thầnkỳ nhưtruyền thuyếtbên ngoàinói hả?” Cốc Nguyệt hỏi Mạc Vân.

https://thuviensach.vn

Mạc Vân cười nói: “Bọn họ đích thật là kỳ tài có một không hai, những đồn đãi bên ngoài khôngchút nàokhoa trương.”

Sau khi chấm dứt thú triều, Mạc Vân liền theo Mạc Phong quay về

Lạc Nguyệt. Những ngày ở Lạc Nguyệt đế quốc thật sự quá nhàm chán, Mạc Vân liền cùng vài thanh niên kết bạn đi tới Linh Tháp Châu.

Cốc Nguyệt tò mò hỏi Mạc Vân: “Mạc huynh, ta nghe nói ngươi cũng tham dự thú triều tứ quốc?!”

Mạc Vân cười khổ nói: “Kỳ thật ta không có làm cái gì cả, nhưng lại chiếm được không ít chỗ tốt, thật sự hổ thẹn.”

Mộ Thần và Diệp Thạch có thực lực quá lớn, cha con bọn họ lại thu được không ít chỗ tốt từ Mộ Thần, nhớ tới, thực sự lòng có chút bất an.

“Nghe nói Mộ thiếu và Diệp thiếu là bạn tốt của Mạc huynh.” Cốc Nguyệt hỏi dò.

Mạc Vân gật đầu: “Đúng thế.”

“Ta nghe nói Mộ Thần với Diệp Thạch hung tàn thành tánh, ngươi vậy mà có thể trở thành bằng hữu bọn họ.” Lâm Trạch đầy kinh ngạc nói.

Mạc Vân lắc đầu: “Những lờiđồn đãiđó đều lànói hưu nói vượn, Mộ

Thần khôngphảilà người như vậy, Mộ ThầnvàDiệp Thạch đềurấthiềnlành.”

Hai người kia vào lúc giết yêu thú thì có hơi ác liệt, nhưng không tới mức dùng những từ như hung tàn thành tánh để tả bọn họ.

Mạc Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, vô luận Mộ Thần và Diệp Thạch đi tới chỗ nào thì cũng đều là nhân vật phong vân.

Diệp Thạch khép sách trận pháp trên tay, nói: “Ta cảm thấy ngày mai ta có thể đilêntầng thứ bảy trận pháp tháp thử xem.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Tavàngươi cùng đi.”

Trong năm môn học thuật, thứ mà hắn am hiểu nhất chính là trận pháp thuật. Diệp Thạch được trời ưu ái mà ở trên trận pháp thuật có được thiên phú, trận pháp thuật mà Mộ Thần am hiểu, kỳ thật hơi kém Diệp Thạch.

“Mười triệu nguyên thạchlậnđấy.” Diệp Thạch tràn đầy buồn rầu.

Mộ Thần: “Không sợ, ta có.”

Lúc Khúc Khôn thăng cấp làm cho thân gia Mộ Thần bị dùng mất bảy tám phần, khi hắn đến Linh Tháp Châu đã bán đi một ít đan dược và phù chú trên tay đổi thành một ít nguyên thạch, nhưng thoạt nhìn căn bản không đủ xài!

“Thật mắc.” Diệp Thạch bĩu môi nói.

“Khôngsao cả,chỉ nuôi một mình ngươithìta cònnuôi được mà!Kỳ

thật,nếungươi sinh cho ta mườiđứatámđứa, ta cũngcó thể nuôi.”Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch đỏ mặt, nhưng sau đó bất đắc dĩ nói: “Cònchưacó bóng dáng đâu.”

“Không sợ, từ từ sẽ đến,chuyện này có gấp cũngkhôngđược.” Mộ

Thần an ủi.

Mộ Thần và Diệp Thạch đứng trước sư tử bạch ngọc, Diệp Thạch đầy hung ác nhìn cái miệng của sư tử bạch ngọc.

Mộ Thần đưa vào miệng sư tử hai mươi triệu, hai người đồng thời bị

truyền vào tầng thứ bảy trận pháp tháp.

Vô số tri thức trận pháp tràn vào trong óc Mộ Thần. Mộ Thần nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội tri thức trận pháp tháp, bởi https://thuviensach.vn

vì nếu không thể đúng lúc lĩnh ngộ tri thức trận pháp truyền vào trong đầu, hắn sẽ bị truyền tống ra ngoài, mười triệu nguyên thạch liền mất uổng.

Dựa theo sách cổ ghi lại, chỉ có lĩnh ngộ tri thức trong trận pháp tháp đến trình tự nhất định thì mới có thể phát động truyền tống trận.

Mộ Thần và Diệp Thạch lẳng lặng ngồi trong trận pháp tháp, hai ngày sau, một cái truyền tống trận bỗng sáng lên.

“Đây là truyền tống trận sao? Chúng ta có thểđượctruyền tống đến Trung Châuđúng không?” Diệp Thạch vui sướng nói.

Mộ Thần nhìn truyền tống trận, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ

bất an.

“Thật đáng tiếc,tronghai ngươi chỉ có mộtngườicó thểđượctruyền tống qua.” Một giọng nói trẻ con chợt truyền tới.

“Người nào?” Mộ Thần lạnh lùng quát một tiếng.

Một hư ảnh tiểu tháp mập mạp xuất hiện trước mặt hai người.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

226. Chương 226

“Ngươi là ai? Ngươiđangnói bậy bạ gì đó?” Diệp Thạch lạnh lùng trừng tiểu tháp, nóng nảy nói.

“Đây là Tháp Linh.” Mộ Thần nói, hắn từng nhìn thấy trong sách, pháp khí cao cấp có khả năng sinh ra linh trí, tiểu tháp trước mắt hẳn chính là thứ như vậy.

“Kiến thứccủa ngươikhông tồi! Không sai, ta chính là Tháp Linh.”

Tiểu tháp đắc ý dào dạt nói.

“Cái gì gọi là chỉ có thể phát động truyền tống một lần?” Diệp Thạch bình tĩnh lại, nhưng vẫn kiềm chế không được mà hỏi.

Tiểu tháp vỗ vỗ cánh, lực bất tòng tâm nói: “Mỗimột lầnphát động truyền tốngđều cầnrất nhiều rất nhiều nguyên thạch.Khôngphảilà mười triệu, trămtriệu, mà là hơn một ngàn triệu.Sốnguyên thạchmà tachứa đựnghiện giờchỉ đủđểtruyền tống mộtngười trong haingươi. Nếu cứng rắn truyền tống cả hai người, hai ngươi đều sẽ biến thành tro bụi.”

Diệp Thạch cắn răng: “Có phải là ngươi đang gạt ta không đấy? Có phải ngươi đã tự lấy rất nhiều nguyên thạch rồi không?”

Tiểu tháp tức giận nói: “Ngươi đây là nói xấu ta rồi, ta là người công chính vô tư nhât, làm sao có thể trộm lấy nguyên thạch được!”

https://thuviensach.vn

“Trên thực tế, nếu các ngươi tới sớm hơn mấy năm, ta hoàn toàn có thể truyền tống cả hai ngươi.”

“Hai năm trước có một người tên là Bạch Nghị, hắn tự bản thân muốn truyền tống thì thôi, còn muốn mang thêm một người hoàn toàn không hiểu trận pháp truyền tống đến Trung Châu. Các ngươi phải biết là trận pháp này thập phần thần kỳ, truyền tống trận pháp sư thất cấp thì đơn giản, nhưng truyền tống người không hiểu trận pháp thì lại rất khó khăn. Ta phải hao phí biết bao nhiêu nguyên thạch mới có thể truyền tống hai người đó đến Trung Châu được.”

Gương mặt Diệp Thạch âm trầm, tên tiện nhân Trang Du này nơi chốn đều khắc với mình, mọi việc mà dính vào Trang Du thì đều không phải chuyện tốt.

“Trang Du không hiểu trận pháp, vậy tại sao ngươi lại truyền tống hắn?” Diệp Thạch vừa tức giận vừa vội vàng.

Tiểu tháp xoay tròn thân mình, không nói gì, nhìn có vẻ hơi chột dạ.

Khuôn mặt Mộ Thần bình tĩnh, Bạch Nghị đến từ Trung Châu, chỉ sợ

hắn nắm giữ được bí thuật nào đó, khiến cho Tháp Linh không biết nên làm thế nào.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, bất an hỏi: “Mộ Thần, chúng ta làm sao đây? Không đi hay sao?”

Nếu Mộ Thần đi, vậy y phải đi đâu tìm Mộ Thần đây? Còn nếu y đi, lại để Mộ Thần ở chỗ này, cho dù Trung Châu có tốt hơn nữa, y cũng không muốn ở đó.

“Đều không đi?” Tiểu tháp vỗ cánh: “Các ngươi đã xác định chưa?

Truyền tống trận đã phát động thì không có khả năng đình chỉ, cho dù trong https://thuviensach.vn

các ngươi không có ai đi thì nguyên thạch cũng đã bị dùng. Nếu bây giờ

các ngươi không đi thì lần sau sẽ không đi được.”

Diệp Thạch thay đổi sắc mặt, “Có phải truyền tống trận chỉ cần có đủ

nguyên thạch là đi được không?” Nếu như là như vậy, vậy bọn họ có lẽ sẽ

có thể kiếm đủ nguyên thạch cùng đi. Thế nhưng, hơn một ngàn triệu, cho dù là Mộ Thần thì cũng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể kiếm được.

Tiểu tháp bất đắc dĩ nói: “Truyền tống cần rất nhiều nguyên thạch, với lại nguyên thạch đều phải là nguyên thạch thượng phẩm. Mảnh địa vực này của các ngươi co nguyên khí quá kém, nguyên thạch trung phẩm còn không thể sinh ra, lại càng không nói tới thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch thượng phẩm trong chỗ ta chỉ đủ để phát động một lần.”

Đôi mắt Mộ Thần chợt lóe, nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu, ngươi đi trước đi. Còn có bốn tháp mà, ta sẽ tìm một cái tháp khác truyền tống, khi đến Trung Châu, ta sẽ đi tìm ngươi.”

“Nhưng mà…” Diệp Thạch cắn môi, nhiều năm như vậy y chưa từng chia lìa khỏi Mộ Thần, y thật sự không muốn…

Mộ Thần cắn chặt răng nói: “Đi đi, ta sẽ nhanh chóng đi tìm ngươi.

Khi ngươi đi đến đó thì nên giấu tài, đừng can thiệp vào chuyện gì cả, với lại tận lực đừng trêu chọc vào Bạch Nghị và Trang Du…”

“Mộ Thần, ta không muốn ở một mình.” Diệp Thạch cắn môi, nắm chặt tay Mộ Thần, trong mắt đầy vẻ bất lực và bàng hoàng.

“Đi đi, ngươi không muốn gặp phụ thân ngươi sao? Ngươi không muốn biết bây giờ hắn thế nào sao? Đi đi, yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi…” Mộ Thần thề son thề sắt.

“Muốn đi thì nhanh lên! Không thì lát không đi được nữa đấy.” Tiểu tháp đung đưa thân mình nói chen vào.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cắn chặt răng, đẩy Diệp Thạch vào truyền tống trận.

Diệp Thạch hốt hoảng nhìn Mộ Thần, Mộ Thần đứng bên ngoài trận pháp, nhìn Diệp Thạch như là ấu thú mất đi sự che chở mà mờ mịt, luống cuống, không biết làm thế nào nhìn hắn, tâm hắn liền trầm xuống.

“Chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi!” Mộ Thần mở miệng nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn khẩu hình của Mộ Thần, thần sắc thoáng trấn định một ít.

Mộ Thần đứng bên ngoài truyền tống trận, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thạch biến mất, trong lòng có một loại cảm giác trống rỗng.

Tâm đau đớn như bị khứa vào. Ánh mắt cuối cùng của Diệp Thạch khiến Mộ Thần nhớ tới lúc mới gặp Diệp Thạch, khi đó Diệp Thạch dùng kiêu ngạo cùng quật cường che dấu nội tâm bất an và tự ti.

Đều là do Bạch Nghị! Nếu không bởi vì Bạch Nghị và Trang Du, hắn và Diệp Thạch làm sao đến nỗi phải cách hai phương trời như vầy!

Tiểu tháp vỗ cánh bay quanh Mộ Thần: “Ngươi muốn đira hả? Ngươi lĩnh ngộ cònchưagặpphảibình cảnh, còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ,nếu bây giờngươi đi, tacũng sẽkhôngtrả lại nguyên thạch đâu, lần sau ngươi đến còn cầnđưa thêmmười triệuá.”

“Đưa ta đira.” Cho dù có ở lại chỗ này, hắn cũng không có khả năng được truyền tống đến Trung Châu, vậy hắn còn ở lại làm gì?

Tiểu tháp nhìn Mộ Thần, dùng giọng trẻ con hỏi: “Ngươi vội vã đuổi theongườivừarồi hả?Tình cảmcác ngươithật tốt!”

Mộ Thần thản nhiên liếc nhìn tiểu tháp, lạnh lùng nói: “Sao ngươinói lờivô nghĩa nhiều vậy.”

https://thuviensach.vn

Tiểu tháp bị Mộ Thần đằng đằng sát khí trừng, trực tiếp truyền tống Mộ Thần ra ngoài.

“Mộ thiếu.” Mạc Vân nhìn thấy Mộ Thần bị truyền tống ra, đôi mắt hiện lên dị sắc.

Mộ Thần nhìn Mạc Vân, thản nhiên nói: “Là ngươi à.”

Mạc Vân gật đầu, hỏi: “Mộ thiếu,sao chỉ cómột mình ngươivậy?Diệp thiếu đâu?”

Mộ Thần có chút buồn bã nhìn trận pháp tháp cao ngất trong mây, nói:

“Yđi rồi.”

Mạc Vân nhìn biểu tình thê lương của Mộ Thần, chỉ cảm thấy quanh thân Mộ Thần bị một cỗ khí tức cô độc vây quanh, “Diệp thiếu đi rồi?

Ngươikhông đitheosao?”

Mộ Thần nói: “Có chứ.”

Diệp Thạch thoạt nhìn rất kiên cường, kỳ thật y lại rất nhát gan, nếu không có mình ở bên cạnh, ở một địa phương xa lạ, nhất định y sẽ rất sợ

hãi, rất luống cuống.

Trung Châu, tổng công hội trận pháp sư.

“Ông nội, truyền tống trận có động tĩnh, có người bị truyền tốngtới đây!” Hà Tĩnh Nguyệt vui sướng đi vào nói.

“Có động tĩnh?Có phải lại là người Bạch gia giở trò quỷnữa không?!”

Hà Hiền mặt lạnh hỏi.

Trận pháp tháp được thành lập là vì thu lấy thiếu niên anh tài từ bên ngoài. Người Bạch gia lại thấy tiện, trực tiếp dùng trận pháp tháp đi đi về

về. Lần trước Bạch Nghị còn mang về một cái thiếu niên từ bên ngoài, https://thuviensach.vn

khiến trận pháp tháp bên ngoài tiêu hao bảy tám phần nguyên thạch, Hà Hiền tức giận thiếu chút nữa đi tìm Bạch Nghị liều mạng.

Đại bộ phận luyện dược sư ở Trung Châu đều lấy việc gia nhập công hội đan sư ở đan tháp là vinh, công hội đan sư hội tụ đại lượng luyện dược sư, thực lực hùng hậu, công hội phù sư ở phù tháp cũng như thế.

Nhưng mà, công hội trận pháp sư lại không có phong cảnh như vậy.

Nhạc châu Bạch gia là trận pháp thế gia, trong tộc có ba trận pháp sư

bát cấp, thế lực gia tộc như mặt trời ban trưa.

Mà công hội trận pháp sư lại chỉ có một mình Hà Hiền là trận pháp sư

bát cấp để giữ thể diện.

Rất nhiều trận pháp sư đều sẽ lựa chọn dựa vào Bạch gia, mà không phải công hội trận pháp sư.

Mấy năm nay, Bạch gia Bạch Thần Tinh ngang trời xuất thế, năm nay Bạch Thần Tinh mới hơn bốn mươi tuổi, trận pháp thuật lại đạt tới bát cấp đỉnh, uy danh Bạch gia ở thời này đã đạt tới đỉnh.

Bạch gia Bạch Nghị hai mươi bốn tuổi đã là trận pháp sư thất cấp, nếu như cho thêm thời gian thì sẽ thêm một trận pháp sư bát cấp, nếu là như

vậy thì công hội trận pháp sư còn có đường sống nữa sao?

“Ông nội, lần này khôngphải, người lần này hình như là tu luyện giảbên ngoài, khôngphải là ngườiTrung Châutừbên ngoài trở về.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Sắc mặt Hà Hiền có chút cổ quái: “Chuyệnnày có chút kỳlạ,ta đigặphắn.”

https://thuviensach.vn

Năm tháp là thành lập như thế nào đã không thể khảo chứng, nhưng mấy vạn năm nay, do nguyên khí từ từ loãng bớt, trận pháp sư thất cấp ở

Trung Châu đều rất ít thấy, chớ nói chi là bên ngoài.

Diệp Thạch nghe được động tĩnh, bình tĩnh mở mắt ra.

Diệp Thạch bị truyền tống đến trong một tòa linh tháp, lúc Diệp Thạch từ linh tháp đi ra đã bị người mời đến nơi này.

Hà Hiền đánh giá Diệp Thạch. Quá trẻ tuổi. Điều kiện để trận pháp tháp truyền tống là dưới ba mươi tuổi, nhưng nhìn dung mạo Diệp Thạch thì chắc chắn chưa đến ba mươi tuổi.

“Bạn nhỏ, xin chào!” Hà Hiền cười tủm tỉm nói.

Diệp Thạch thản nhiên gật đầu với Hà Hiền: “Chào tiền bối.”

Hà Hiền thấy sự đề phòng trong mắt Diệp Thạch, liền tận lực bày ra nụ cười hiền lành nói, “Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta là hội trưởng của công hội trận pháp sư ở Trung Châu.”

Diệp Thạch đảo mắt nhìn quanh Hà Hiền.

“Không biếttên họ của ngươi là gì?”

Diệp Thạch thản nhiên nhìn lão: “Tatên làDiệp Thạch.”

Nghe được câu trả lời của Diệp Thạch, Hà Hiền nhịn không được thở

ra một hơi. Diệp Thạch, họ Diệp, vậy hẳn là không có quan hệ gì với Bạch gia.

“Vậynăm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Hà Hiền hỏi.

“Mười tám.” Diệp Thạch thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền sửng sốt, võ hoàng mười tám tuổi! Ở Trung Châu cũng không có mấy người như vậy, bên ngoài vậy mà lại có thiếu niên anh tài như thế!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

227. Chương 227

Hà Hiền cùng Diệp Thạch nói chuyện nói hơn hai canh giờ, hơn hai canh giờ sau, Hà Hiền sắc mặt cổ quái đi ra.

“Ông nội, ngài sao vậy? Y và Bạch gia có quan hệ sao? Y có nguyện ý gia nhập tháp trận pháp không?” Hà Tĩnh Nguyệt không thể chờ đợi được mà hỏi.

Mấy năm nay, những trận pháp sư hơi có một chút thiên phú đều bị

Bạch gia dụ đi mất, Hà Tĩnh Nguyệt đều nhìn vào mắt, trong lòng rất gấp, lúc này Diệp Thạch xuất hiện, Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy vô luận thế nào cũng không thể buông tha.

“Gia cảnh của y rất trong sạch, xuất thân từ nước ngoài, cơ hồ hoàn toàn không biết gì về Trung Châu cả, y nói y nguyện ý gia nhập, nhưng lại có điều kiện.”Hà Hiền nói.

“Điều kiện gì ạ?”Hà Tĩnh Nguyệt hưng phấn hỏi.

“Y hy vọng chúng ta giúp y tìm kiếm một người tên là Mộ Thần.” Hà Hiền nói.

“Mộ Thần? Là ai cơ?” Hà Tĩnh Nguyệt nghi hoặc hỏi.

“Diệp Thạch nói đó là bạn lữ của y, y nói bạn lữ y cũng như y là một trận pháp sư thất cấp, vốn họ hẳn đã có thể cùng được truyền tống tới đây, https://thuviensach.vn

nhưng nguyên thạch trong tháp trận pháp lại bị người khác nhanh chân dùng hết bảy tám phần, phần còn lại chỉ đủ để truyền tống một mình y, bất đắc dĩ, y chỉ đành một mình truyền tống tới đây trước, bây giờ tháp trận pháp bên ngoài đã không dùng được nữa.” Hà Hiền kể.

Hà Tĩnh Nguyệt híp mắt, đôi mắt hiện lên hận ý, “Là Bạch Nghị! Tên Bạch Nghị chết tiệt này!”

Hà Tĩnh Nguyệt vốn không có nhiều oán niệm với Bạch Nghị, bởi vì trong mấy ngàn năm nay, từ bên ngoài không có một trận pháp sư thất cấp nào được truyền tống tới, thế nên chuyện nguyên thạch trong trận pháp tháp bên ngoài bị dùng hết sạch căn bản cũng chỉ là râu ria, nhưng mà…

Sao lại trùng hợp như thế, chân trước nguyên thạch bị Bạch Nghị dùng hết, chân sau lập tức có hai trận pháp sư thất cấp trẻ tuổi xuất thế, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.

“Ông nội, ngài sao thế? Ngài không tức giận sao?” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn sắc mặt Hà Hiền, có chút không hiểu, sắc mặt Hà Hiền cũng không giống như đang phẫn nộ, ngược lại vẻ bất đắc dĩ và hoài nghi chiếm đa số.

“Diệp Thạch không chỉ nói nhiêu đó, y còn nói…” Hà Hiền cười khổ.

“Y còn nói gì?” Hà Tĩnh Nguyệt đầy tò mò hỏi.

“Y nói bạn lữ của y rất lợi hại, trận pháp, luyện đan, chế phù, minh văn, luyện khí, không gì không biết, không gì không giỏi. Y nói tuy rằng tháp trận pháp không dùng được, nhưng nếu khi bạn lữ y thông qua những tháp khác rồi được truyền tống tới đây thì xin chúng ta nhờ bốn tháp khác nhìn chằm chằm, bạn lữ y sẽ xuất hiện nhanh thôi, nếu như bạn lữ y xuất hiện sẽ lập tức tìm tới y.” Hà Hiền lẩm bẩm kể.

Hà Tĩnh Nguyệt trừng lớn mắt, lẩm bẩm: “Diệp Thạch này có chứng vọng tưởng hả trời?”

https://thuviensach.vn

Ngay từ đầu nghe Diệp Thạch nói bởi vì nguyên thạch cho truyền tống trận không đủ nên Mộ Thần không truyền tống qua đây được, Hà Hiền còn có chút tức giận và tiếc nuối, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện Diệp Thạch kể, Hà Hiền liền có chút hết chỗ nói.

Theo lời Diệp Thạch kể thì Mộ Thần cũng như y, đều là mười tám tuổi, có tu vi cấp võ hoàng.

Không được vị sư phụ thực lực sâu không lường được nào dạy cho, Mộ Thần chỉ dựa vào tài trí hơn người mà đồng thời tu luyện đan thuật, phù chú, trận pháp, minh văn và luyện khí tới thất cấp.

Y nói Mộ Thần có thiên phú kiệt xuất, cấp độ học thuật siêu phàm nhập thánh.

Y nói Mộ Thần có chiến lực kinh người, mới chỉ thăng cấp lên võ hoàng mà võ hoàng cửu tinh cũng không phải đối thủ.

Y nói Mộ Thần đạo đức tốt, kiên cường, đã cứu vạn người, được vạn người kính ngưỡng, vả lại kiên trinh bất khuất trong tình cảm, chỉ thích mình Diệp Thạch y.

…Nếu thực sự có người như vậy, đây đúng thật là nghịch thiên!

So sánh với Mộ Thần thì Bạch Nghị đúng là hơi kém hơn, nhưng mà, Trung Châu cũng không có được nhân tài như vậy, vậy cái nơi tài nguyên cằn cỗi kia có thể xuất hiện một nhân vật nghịch thiên cỡ đó sao?

Hà Hiền gật đầu nói: “Nói không chừng là có, đương nhiên, đó càng có thể là do y tự hư cấu ra một bạn lữ cường đại cho mình.”

Có rất nhiều trận pháp sư có đủ loại cổ quái, tỷ như đã từng có một trận pháp sư có bệnh hay quên rất nghiêm trọng, tới mức nhớ không rõ mặt https://thuviensach.vn

tiểu thiếp của mình, buổi tối đi ngủ vậy mà đi tới trên giường vợ người khác.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Có khả năng.”

Diệp Thạch có diện mạo tuấn dật, cũng xem như anh tuấn, nhưng Hà Tĩnh Nguyệt nghe nói, nam nhân bên ngoài đều chỉ thích song nhi có diện mạo mềm mại, đáng yêu, yếu đuối, tỷ như Trang Du mà Bạch Nghị mang về ấy. Có lẽ Diệp Thạch dưới áp lực lâu dài nên mới hư cấu ra một vị bạn lữ hoàn mỹ cho mình.

“Ông nội, ngài đã đáp ứng y rồi?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền gật đầu bất đắc dĩ: “Đáp ứng rồi.” Hiện trạng lúc này của công hội trận pháp sư không cho phép ông không đáp ứng.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng công hội trận pháp sư không có cách nào đánh đồng như công hội luyện dược sư và công hội phù sư, nhưng họ cũng vẫn có chút của cải, chỉ cần lưu ý tình huống bên đan tháp, phù tháp, luyện khí tháp và minh văn tháp một chút thôi, không phải là việc quá khó gì.

“Diệp Thạch này hoàn toàn không biết gì về Trung Châu cả, con tận lực làm tốt quan hệ với y, đừng để cho người Bạch gia dụ y đi mất đấy.” Hà Hiền nghiêm túc nhắc.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Con biết rồi.”

Trận pháp sư thất cấp mười tám tuổi! Bạch gia Bạch Nghị cũng phải vào hai mươi tuổi mới trở thành trận pháp sư thất cấp.

Hà Tĩnh Nguyệt đi cùng Diệp Thạch, thỉnh thoảng nhìn trộm Diệp Thạch, thấy sắc mặt Diệp Thạch có chút tiều tụy.

https://thuviensach.vn

“Ngươi muốn tìm Mộ Thần hả? Hắn là người thế nào vậy?” Hà Tĩnh Nguyệt thăm dò.

Nhắc tới Mộ Thần, sắc mặt buộc chặt của Diệp Thạch tức khắc dịu đi vài phần, trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu, vẻ mặt tối tăm bỗng chuyển sáng. “Mộ Thần rất lợi hại. Hắn tinh thông luyện đan, chế phù, đan dược, minh văn, trận pháp.”

Hà Tĩnh Nguyệt run run khóe miệng. “Trừ mấy thứ đó thì hắn còn biết cái gì?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

“Biết đánh nhau! Cảnh Mộ Thần giết yêu thú rất lợi hại, Mộ Thần vung tay lên, yêu thú lục cấp tới một con là chết một con, con nào cũng chạy không khỏi.” Diệp Thạch đắc ý kể.

“Mộ Thần thật lợi hại!” Vẻ mặt Hà Tĩnh Nguyệt có chút vặn vẹo, cố

gắng nói.

“Đúng vậy! Ở chỗ chúng ta, mấy lão quái vật võ hoàng sống mấy trăm tuổi đều tất cung tất kính với Mộ Thần, đó là do bọn họ đánh không lại Mộ

Thần, còn có việc cầu Mộ Thần nữa.” Diệp Thạch tự hào nói.

“Hắn thích ngươi à?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, cười ấm áp: “Thích chứ! Lúc hắn ở cấp bậc võ sư

đã vì ta mà chịu một chưởng của võ vương, Mộ Thần chỉ thích Diệp Thạch!”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn biểu tình Diệp Thạch, âm thầm nghĩ, tên Mộ

Thần gì đó quả nhiên là do Diệp Thạch ảo tưởng ra, võ sư mà chịu một chưởng của võ vương thì đã sớm chết mất xác rồi ấy, xem ra chứng ảo tưởng của Diệp Thạch rất nghiêm trọng đây.

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, ngươi cảm thấy Trung Châu thế nào?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

“Rất tốt!” Diệp Thạch nói. “Nguyên khí nồng đậm hơn gấp chục lần so với bên kia, phẩm chất nguyên thạch cũng cao hơn bên kia nhiều, chỗ ta chỉ có nguyên thạch loại hạ phẩm thôi.”

Hà Tĩnh Nguyệt cười cười, âm thầm nghĩ trong lòng, Diệp Thạch chỉ

ở nơi hoang dã kia mà đã có thể ở cái tuổi này tu luyện tới loại cảnh giới như thế, vậy nếu như y lớn lên ở Trung Châu, vậy thực lực của y…

“Diệp Thạch, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Trung Châu?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Diệp Thạch híp mắt, nói: “Ta biết, Bạch Nghị kia đến từ Trung Châu.”

Vị phụ thân ma quỷ kia của y cũng đến từ Trung Châu.

Hà Tĩnh Nguyệt sửng sốt: “Ngươi biết Bạch Nghị?”

Diệp Thạch gật đầu, đôi mắt hiện lên hận ý, “Biết chứ! Nếu không phải do hắn dùng hết nguyên thạch trong tháp trận pháp, Mộ Thần và ta căn bản sẽ không tách ra!”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn biểu tình Diệp Thạch, âm thầm thở ra một hơi, nếu Diệp Thạch từng có xung đột với Bạch gia, như vậy hẳn là không có hảo cảm với Bạch gia.

“Lần này Bạch Nghị dẫn theo một thiếu niên tên là Trang Du từ bên ngoài trở về đấy.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“Ta biết hắn, Trang Du luôn cố gắng đoạt Mộ Thần, thế nhưng hắn đoạt không được, Mộ Thần chỉ thích ta.” Diệp Thạch híp mắt nói.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt lăng lăng trừng lớn mắt: “Ngươi và Trang Du biết nhau? Mà còn là tình địch?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng thế!”

Hà Tĩnh Nguyệt chớp mắt, lần thứ hai khẳng định Diệp Thạch có chứng vọng tưởng.

Nếu thực sự có người như Mộ Thần, mà lại còn được Trang Du và Diệp Thạch đồng thời thích, Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy, khả năng Mộ Thần thích Trang Du lớn hơn một chút.

Không phải nói Diệp Thạch không tốt, mà là đối với nam nhân, Trang Du có một cỗ ma lực khác thường, hắn mới đến Trung Châu không lâu mà lại làm cho không biết bao nhiêu thiếu niên anh tài lâm vào thần hồn điên đảo, hơn nữa với bộ dáng này của Diệp Thạch, trong thẩm mỹ quan của người bên ngoài thì hình như là có diện mạo không được tốt lắm.

Diệp Thạch nhìn Hà Tĩnh Nguyệt: “Trang Du bây giờ thế nào?”

Hà Tĩnh Nguyệt hít nhẹ một hơi, nói: “Tư chất Trang Du phi thường tốt, Bạch Nghị đối với hắn ngàn y trăm thuận, vì Trang Du, Bạch Nghị cầu tiền bối Bạch Thần Tinh tẩy kinh phạt tủy cho Trang Du, nên hiện giờ hắn đã là võ vương cửu tinh, chỉ kém một bước nữa là có thể trở thành võ hoàng.”

Diệp Thạch tràn đầy phẫn uất: “Bạch Thần Tinh là ai? Hắn cũng có một chân với Trang Du sao? Sao lại phải thay Trang Du tẩy kinh phạt tủy?”

Sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời đại biến, “Ngươi không muốn sống nữa sao?!! Bạch Thần Tinh là nhân vật cấm kỵ đó. Diệp Thạch, những lời này không nên nói lung tung!”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt đầy bất an nhìn khắp nơi, thấy không có người chú ý tới bọn họ thì mới yên lòng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

228. Chương 228

Diệp Thạch thấy sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt kinh hoàng, âm thầm cắn chặt răng, không cam lòng hỏi: “Rốt cuộc Bạch Thần Tinh là ai?!”

“Bạch Thần Tinh là một nhân vật truyền kỳ của Bạch gia, hắn trời sinh đã có thiên phú về tu luyện cùng thiên phú về trận pháp, tu vi một đường đi thẳng.”

“Ước chừng hơn hai mươi năm trước, hắn gặp phải một trận biến cố, bị trọng thương, thực lực xuống dốc không phanh, nghe nói không có thuốc nào cứu được.”

“Bạch Thần Tinh vốn có một vị hôn thê thanh mai trúc mã – Hạ

Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết xuất thân Hạ gia, thiên phú về trận pháp cũng rất tốt, lúc trước Hạ Nhược Tuyết và Bạch Thần Tinh vốn là một đôi, nhưng khi thấy Bạch Thần Tinh bị thương, Hạ gia liền từ hôn.”

“Bạch Thần Tinh bị kích thích, rời khỏi Bạch gia, mà Bạch Thần Tinh sau khi rời khỏi thì không biết tung tích.”

“Ba năm sau hắn trở lại, không biết từ nơi nào hắn lại đạt được trận pháp sư truyền thừa tối cao, tu vi và trận pháp thuật đều được khôi phục, khi trở về đã là võ tôn ngũ tinh, cũng là trận pháp sư cao giai. Hắn là một nhân vật không thể trêu vào, ông nội ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, có chút buồn bực nói: “Ta biết rồi, ta không nói loạn nữa là được chứ gì.”

Thật vất vả y mới làm ra khoảng cách với Trang Du, mắt thấy Trang Du lại sắp bắt kịp y, Diệp Thạch không nóng vội không được.

Vận khí Trang Du thật tốt, đi tới chỗ nào cũng có thể ôm đùi đám người mạnh mẽ được.

“Dù Bạch Thần Tinh có lợi hại hơn thì sao, còn không phải cũng bị nữ

nhân từ bỏ à!” Diệp Thạch vui sướng khi người gặp họa.

Hà Tĩnh Nguyệt cười nói: “Năm đó, sau khi thiên phú Bạch Thần Tinh bị hủy, Hạ gia liền từ hôn, rồi sau đó Bạch Thần Tinh mất tích, phụ thân của Bạch Thần Tinh là Bạch Huy liền nổi giận, thế nên tuy Hạ Nhược Tuyết đã giải trừ hôn ước với Bạch Thần Tinh, nhưng lại cũng không có người nào dám cưới về.”

“Sau khi Bạch Thần Tinh trở về, thiên phú khôi phục, tu vi càng hơn lúc trước. Hạ gia có ý nối lại tình xưa với Bạch gia, khôi phục hôn ước với Hạ Nhược Tuyết, nhưng Bạch Thần Tinh không đồng ý, kỳ quái chính là, Bạch Thần Tinh không đồng ý, nhưng cũng không có tái giá, sống cô độc suốt mười mấy năm, cứ như muốn khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vậy, đúng là khiến người ta đoán không ra!”

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Có gì mà không đoán ra. Ta đoán ra được này.”

Hà Tĩnh Nguyệt khoanh tay, hứng thú hỏi: “Hả, ngươi đoán được à?

Vậy ngươi nói một chút coi là vì sao.”

Diệp Thạch đảo mắt, truyền âm cho Hà Tĩnh Nguyệt, nói: “Hắn không cứng được.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt tức giận trừng mắt liếc Diệp Thạch: “Ngươi nói quỷ

gì đấy! Lời này không thể nói lung tung!” Tuy Bạch Thần Tinh còn trẻ

nhưng thực lực lại ở cấp bậc lão tổ, Diệp Thạch này thật can đảm.

Điều này cũng khó trách, Diệp Thạch sinh ra ở bên ngoài, căn bản không biết Bạch Thần Tinh là một nhân vật đáng sợ cỡ nào, đúng là người không biết không sợ!

Diệp Thạch nhún vai, y chính là biết không thể nói lung tung cho nên mới dùng truyền âm mà! Hà Tĩnh Nguyệt là một nữ hài, hẳn là sẽ không đi ra ngoài nói lung tung.

“Đi thôi.” Sợ Diệp Thạch lại nói ra câu gì khó đỡ, Hà Tĩnh Nguyệt không kiên nhẫn lôi Diệp Thạch đi.

Bỗng một cỗ xe ngựa bay qua bầu trời, Diệp Thạch nhìn theo, trong mắt hiện lên dị sắc.

Hoa văn trên xe ngựa kia và hoa văn trên quyển sách phụ thân y lưu lại, không ngờ lại giống nhau như đúc.

“Sao thế?” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn xe ngựa bay qua hỏi.

Diệp Thạch cười nói: “Hoa văn trên cỗ xe ngựa kia thật đặc biệt.”

Sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt thay đổi, vẻ mặt có chút cứng ngắc nói: “Hoa văn đó, chính là đồ đằng của Bạch gia.”

Diệp Thạch nhăn mày, thấy thế nào y cũng có quan hệ với Bạch gia, nếu máu của y có thể mở ra sách trận pháp của Bạch gia, như vậy…

Diệp Thạch cắn môi, nếu Trang Du đã đi chung với Bạch Nghị, giờ y mà tùy tiện tới Bạch gia cũng sẽ không chiếm được gì tốt, nghe nói Bạch https://thuviensach.vn

Nghị là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Bạch gia, còn phụ thân của y thì không chừng chỉ là một gã ăn cơm trắng ở Bạch gia mà thôi.

Y bây giờ là người của trận pháp sư công hội trong trận pháp tháp, mà bộ dáng của trận pháp tháp và Bạch gia có vẻ không hợp nhau, y vẫn nên làm rõ tình huống trước đã.

“Trong chiếc xe vừa rồi hình như có một nữ hài.” Diệp Thạch dời qua đề tài khác.

Hà Tĩnh Nguyệt nói: “Đó là thiếu nữ thiên tài ở Bạch gia, Bạch Cẩm Nhạc, nàng ta là nghĩa nữ*của Bạch Thần Tinh.”

*Nghĩa nữ: con gái nuôi

“Nghĩa nữ?” Diệp Thạch nghi hoặc.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Phải. Bạch Cẩm Nhạc năm nay hai mươi ba tuổi, là một võ vương thất tinh, tuy rằng kém hơn Bạch Nghị, nhưng đấy cũng rất lợi hại rồi.”

Bạch Thần Tinh độc thân nhiều năm, rất có ý sẽ sống cô độc trong quãng đời còn lại. Bạch Cẩm Nhạc sinh ra từ một nhánh của Bạch gia, vì lấy lòng Bạch Thần Tinh, tộc nhánh đó đã đưa Bạch Cẩm Nhạc cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ.

“Ban đầu mọi người đều cho rằng Bạch Cẩm Nhạc sẽ cùng Bạch Nghị

kết thành vợ chồng, không nghĩ tới Bạch Nghị lại yêu đương với Trang Du, thế nên Bạch Cẩm Nhạc có mâu thuẫn rất sâu với Trang Du.”

Diệp Thạch có chút thương hại: “Trừ Mộ Thần ra, ta còn chưa gặp được nam nhân nào có thể ngăn cản mị lực từ Trang Du. Thật sự thì Trang Du không ra làm sao cả, nha đầu kia thật đáng thương.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt nghe được lời Diệp Thạch nói, trong lòng âm thầm rùng mình, Trang Du đúng là rất quỷ dị.

“Bạch Cẩm Nhạc là người Bạch gia, còn Trang Du chỉ là một người ngoài, người Bạch gia hẳn là càng đồng ý Bạch Nghị yêu đương với Bạch Cẩm Nhạc chứ?” Diệp Thạch suy nghĩ rồi nói.

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Đều không phải như ngươi nghĩ. Tình huống trọng nam khinh nữ trong Bạch gia rất nghiêm trọng, mà Bạch Nghị

có được linh văn nhãn, Trang Du có được linh mắt trời sinh, Bạch gia hy vọng Bạch Nghị và Trang Du sẽ sinh ra một đứa con càng mạnh mẽ hơn, cho nên họ hy vọng Bạch Nghị thu cả Trang Du lẫn Bạch Cẩm Nhạc luôn.”

Diệp Thạch: “…”

“Chỉ là, Bạch Cẩm Nhạc tâm cao khí ngạo, khinh thường Trang Du, thường xuyên ồn ào túi bụi với Trang Du.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch: “…”

“Bạch gia có rất nhiều người có được linh văn nhãn sao?” Diệp Thạch hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt trả lời: “Không nhiều lắm, trong đám tiểu bối Bạch gia chỉ có Bạch Nghị và Bạch Cẩm Nhạc có được linh văn nhãn.”

Diệp Thạch gật đầu, “A” một tiếng.

Hà Tĩnh Nguyệt và Diệp Thạch đi dạo trên đường, vừa lúc gặp phải Bạch Nghị và Trang Du.

Hà Tĩnh Nguyệt vốn định lôi Diệp Thạch rời đi, nhưng Trang Du đã nhìn thấy Diệp Thạch, lại lôi kéo Bạch Nghị đi về hướng hai người, Hà Tĩnh Nguyệt muốn tránh cũng tránh không khỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch siết chặt tay, trên mặt hơi hiện sát khí.

“Diệp Thạch, sao ngươi lại xuất hiện ở Trung Châu?” Trang Du nghi hoặc hỏi.

Bạch Nghị rõ ràng nói, người nước ngoài muốn đến Trung Châu là chuyện cơ hồ không có khả năng, vậy tại sao Diệp Thạch lại xuất hiện ở

chỗ này? Trang Du lúc trước còn nghĩ, dù Mộ Thần và Diệp Thạch có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có thể ở lại nơi hoang dã kia làm võ tông như ếch ngồi đáy giếng, nào biết, Diệp Thạch vậy mà cũng xuất hiện ở Trung Châu.

Diệp Thạch cắn răng, lạnh lùng nhìn Trang Du, trong lòng dâng lên một cỗ hận ý khắc cốt, “Mắc mớ gì tới ngươi?”

Trang Du nhíu mày nói: “Diệp Thạch, sao ngươi hay lộ ra thái độ căm thù với ta vậy, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, Mộ Thần đâu?”

Diệp Thạch siết chặt tay, tâm hung hăng run rẩy,“Hắn không truyền tống tới đây.”

Tuy rằng rất muốn tát một bàn tay lên mặt Trang Du, nhưng nhớ tới lời nhắc nhở của Mộ Thần, Diệp Thạch cuối cùng cũng nhịn xuống. Y chỉ

vừa mới đến, Bạch Nghị lại là địa đầu xà, tốt nhất là y không nên đắc tội lung tung thì hơn.

“Ngươi từ bỏ hắn, còn mình thì truyền tống tới đây?” Trang Du nhíu mày nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên ý trách cứ.

Diệp Thạch siết chặt tay. Tiện nhân! Tiện nhân chết tiệt! “Không cần ngươi quan tâm!”

Trang Du có chút bất mãn nhìn Diệp Thạch, nhẹ hít một hơi, ý vị sâu sa nói: “Vì tiền đồ, ngươi rốt cuộc chọn buông tha Mộ Thần.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nghe thấy lời Trang Du nói, bụng đầy tức giận, khí tức tán loạn.

Bạch Nghị liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói với Trang Du:

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Phốc.” Diệp Thạch ôm ngực, hộc ra một búng máu.

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Bạch Nghị và Trang Du, hung hăng cắn chặt răng. Giết bọn họ! Nhất định phải giết bọn họ! Bọn họ gián tiếp khiến Mộ Thần và y bị chia cắt, lại còn chạy đến trước mặt y đắc ý!

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn sắc mặt Diệp Thạch, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó chịu.

Dựa theo lời nói của Diệp Thạch, thì Mộ Thần là bởi vì nguyên thạch không đủ mới buông tha truyền tống, thế nhưng vừa rồi Trang Du lại nói cứ

như là Diệp Thạch sai.

Hà Tĩnh Nguyệt nâng Diệp Thạch dậy, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Diệp Thạch cắn răng nói: “Ta không sao, chúng ta đi thôi.”

“Ngươi yên tâm, Mộ Thần kia của ngươi rất lợi hại, hắn nhất định sẽ

tới tìm ngươi.” Hà Tĩnh Nguyệt an ủi.

Diệp Thạch gật đầu, sắc mặt tái nhợt hơi hiện lên vài phần huyết sắc:

“Ngươi nói đúng, Mộ Thần nhất định sẽ tới, hắn rất luyến tiếc ta, hắn nhất định sẽ tới tìm ta.”

Nếu Mộ Thần thật sự không đến được, vậy y sẽ trở về. Nếu Bạch Nghị

có thể truyền tống đến Linh Tháp Châu, vậy y cũng nhất định có thể! Y

phải kiếm đủ nguyên thạch, nhất là nguyên thạch thượng phẩm, chỉ cần y https://thuviensach.vn

kiếm đủ nguyên thạch, vậy chính y cũng có thể trở về mang Mộ Thần tới đây.

Bạch Nghị nhìn Trang Du, hỏi: “Ngươi quen biết người vừa rồi?”

Trang Du gật đầu: “Có biết!”

“Người nọ hẳn là thiếu niên thiên tài được trận pháp tháp bên ngoài truyền tống vào đây.” Bạch Nghị nói.

Thế lực Bạch gia cực lớn, chân trước Diệp Thạch được truyền tống qua, chân sau Bạch gia đã có người nhận được tin tức.

Trang Du sửng sốt: “Thật sao?” Hắn là do Bạch Nghị mang tới, mà Diệp Thạch lại là bằng bản lãnh của mình mà truyền tống tới, “Y là trận pháp sư thất cấp?”

Bạch Nghị gật đầu nói: “Nếu có thể được truyền tống đến trận pháp tháp chỗ này, vậy y nhất định đã là trận pháp sư thất cấp.”

Sắc mặt Trang Du hơi đổi, thầm nghĩ không ngờ Diệp Thạch lại tới bước này.

Ánh mắt Bạch Nghị hiện lên ám quang, “Phụ mẫu của Diệp Thạch này có lai lịch gì, ngươi biết không?”

Trang Du nói: “Biết, phụ thân của y tên là Diệp Tầm, là một võ sư, vài năm gần đây rất suy sút, trở thành tửu quỷ. Diệp Thạch là một đứa con bất hiếu, rõ ràng y có rất nhiều nguyên thạch, cũng có năng lực, thế nhưng lại không giúp đỡ Diệp Tầm, bỏ mặc Diệp Tầm sa đọa. Y đối xử với em gái cùng cha khác mẹ cũng rất thô bạo.”

“Mẫu thân của y đâu?” Bạch Nghị hỏi.

https://thuviensach.vn

“Mẫu thân của y là một song nhi, là một tiểu thiếp của Diệp Tầm, hình như mười mấy năm trước đã buồn bực mà chết rồi.” Trang Du nói.

Bạch Nghị gật đầu: “Thì ra là như vậy! Vậy Diệp Thạch này bao nhiêu rồi?”

“Hình như cỡ mười tám tuổi.” Trang Du nhíu mày nói.

“Võ hoàng nhị tinh mười tám tuổi, lại là lớn lên ở bên ngoài, tư chất đúng là không tầm thường!” Bạch Nghị nói.

Trang Du sửng sốt hỏi: “Y là võ hoàng nhị tinh?”

Vẻ mặt Bạch Nghị ngưng trọng, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Uổng hắn còn cho rằng nước ngoài không có nhân tài nào, không nghĩ

tới lại có người như Diệp Thạch, mười tám tuổi đã là võ hoàng nhị tinh.

Khi hắn ở độ tuổi đó còn chưa tới cảnh giới đấy đâu.

Sắc mặt Trang Du hơi đổi, nói: “Do y có vận khí tốt mà thôi. Ngươi không biết đâu, lúc trước có mấy vị võ hoàng mang theo y lúc đó chỉ là võ linh tiến vào một cái bí cảnh. Kết quả, Diệp Thạch người này chẳng những độc chiếm tất cả vật tư bên trong bí cảnh, còn lợi dụng cấm chế hại chết vài võ hoàng. Y thích nhất là lấy oán trả ơn, tu vi của y cao như vậy chắc là do ăn nhiều đan dược, trong thân thể hẳn là có rất nhiều đan độc, tuy rằng thực lực bây giờ của y rất mạnh, nhưng mà không gian để tăng lên sau này cũng không lớn.”

Trong mắt Bạch Nghị hiện lên vẻ khinh thường, nói: “Thật sao? Vốn gia tộc còn muốn mời chào y, nhưng một kẻ ăn cây táo rào cây sung như

vậy, có mời chào vào, chỉ sợ cũng không có chỗ tốt gì.”

Trang Du rũ mắt, tâm nhất thời buông lỏng vài phần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

229. Chương 229

“Nghĩa phụ*, trận pháp tháp vừa mới có một trận pháp sư thất cấp truyền tống qua đây, mới mười tám tuổi đã là võ hoàng nhị tinh, nghĩa phụ, ngài xem chúng ta có cần mời chào người đó không?” Bạch Cẩm Nhạc hỏi.

*Nghĩa phụ: cha nuôi

Bạch Thần Tinh nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên, hơi chút ngoài ý muốn nói: “Nhiều năm như vậy, không ngờ nước ngoài lại có trận pháp sư thất cấp truyền tống tới đây.”

Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Đúng vậy! Nhân tài như thế mà lưu lại trận pháp tháp, đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng.”

“Ngươi xem rồi làm đi, người nọ tên là gì?” Bạch Thần Tinh thản nhiên hỏi.

“Tên là Diệp Thạch.” Bạch Cẩm Nhạc đáp.

Đôi mắt Bạch Thần Tinh xẹt qua vẻ phức tạp, hỏi: “Họ Diệp?”

“Vâng. Nghĩa phụ, có vấn đề gì sao?” Bạch Cẩm Nhạc hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc lắc đầu: “Không, không có.”

Bạch Cẩm Nhạc hơi nhăn mày, năm đó công lực của Bạch Thần Tinh tuột xuống, lại mất tích mấy năm, lúc trở về lập tức trờ nên kỳ kỳ quái quái, https://thuviensach.vn

mới vừa rồi nói đến Diệp Thạch họ Diệp, trong ánh mắt Bạch Thần Tinh hơi hiện lên sự đau đớn khắc cốt và hận ý.

“Tiểu thúc thúc.” Bạch Nghị đi tới gọi một tiếng.

Bạch Thần Tinh thản nhiên quét nhìn Bạch Nghị một cái, khích lệ nói:

“Không tồi. Lần trước gặp ngươi vẫn là võ hoàng tứ tinh, hiện giờ đã là ngũ

tinh.”

Bạch Nghị khiêm tốn cười: “Một chút đạo hạnh không quan trọng của con so với tiểu thúc thúc ngài thì thật sự không coi là gì.”

“Tuy rằng thực lực ngươi mạnh, nhưng cũng đừng nên khinh thường anh hùng thiên hạ, nghe nói có một thiếu niên từ nước ngoài, mới mười tám tuổi đã là võ hoàng nhị tinh, so với ngươi cũng không kém, mà người ta lại là lớn lên ở bên ngoài.” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

“Tiểu thúc thúc ngài không biết, thực lực của thiếu niên kia đều là dựa vào đan dược thúc lên, tuy rằng thực lực bây giờ của y hơi mạnh, nhưng không gian phát triển sau này lại có hạn.” Bạch Nghị không cho là đúng nói.

“Sao ngươi lại biết chuyện này?” Bạch Thần Tinh có chút nghi hoặc.

“Diệp Thạch và Trang Du đến từ một chỗ, nên chuyện về Diệp Thạch, Trang Du biết rất rõ.” Bạch Nghị trả lời.

Bạch Thần Tinh dựa vào ghế dựa, thưởng thức chiếc nhẫn trên ngón tay, nói: “Phải không? Vừa lúc bọn ta đang thảo luận chuyện mời chào Diệp Thạch, ngươi có đề nghị gì không?”

Bạch Nghị sửng sốt, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét.

https://thuviensach.vn

Bạch Nghị dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Tiểu thúc thúc, con cảm thấy Diệp Thạch không phải là đối tượng thích hợp để mời chào, y là một tên hai mặt, bạc tình bạc nghĩa, thích hoành đao đoạt ái, còn thích lấy oán trả

ơn. Chiêu người như vậy vào cửa chính là đang chiêu vào một đầu ác lang đấy ạ!”

“Hai mặt? Bạc tình bạc nghĩa? Thích hoành đao đoạt ái? Còn thích lấy oán trả ơn? Những điều này là do Trang Du nói?” Bạch Thần Tinh nhẹ gõ mặt bàn, hứng thú hỏi.

Bạch Nghị có chút chần chờ gật đầu, “Vâng ạ.”

Bạch Thần Tinh cười, nhìn Trang Du dường như là một đóa hoa sen, đối với ai cũng rất bao dung, nhưng với Diệp Thạch này…

“Trang Du rất ít khi nhìn một người không vừa mắt tới vậy, xem ra Diệp Thạch này đúng là không thích hợp để mời chào.” Bạch Thần Tinh suy nghĩ rồi nói.

Bạch Cẩm Nhạc cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Bạch Nghị gật đầu: “Con cảm thấy, nếu thật sự muốn mời chào người này thì phải thật thận trọng, dẫn sói vào nhà sẽ không tốt.”

“Thôi, cho Hà Hiền lão gia kia một chút mặt mũi đi, chuyện này bỏ

qua, nếu cứ đào góc tường nhà người ta, chỉ sợ sẽ bức lão gia hỏa kia tới chó cùng rứt giậu.” Bạch Thần Tinh nói.

Bạch Cẩm Nhạc cùng Bạch Nghị lui ra.

“Nghị ca.” Bạch Cẩm Nhạc có chút mất mát gọi một tiếng với bóng dáng Bạch Nghị.

https://thuviensach.vn

Bạch Nghị quay đầu lại nhìn Bạch Cẩm Nhạc một cái, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Ngươi cứ như vậy liền nghe Trang Du nói sao? Hắn nói cái gì thì ngươi nghe cái đó sao?” Bạch Cẩm Nhạc nhíu mày nói.

Bạch Nghị không cho là đúng: “Không hề, ta chỉ thảo luận phẩm hạnh Diệp Thạch không hợp, không thích hợp mời chào mà thôi.”

“Như vậy sao?” Bạch Cẩm Nhạc buồn bã thất vọng nhìn theo bóng dáng Bạch Nghị rời đi.

Linh Tháp Châu.

Sắc mặt Mộ Thần âm trầm đứng trong tòa đan tháp tầng thứ bảy, hắn tốn hai mươi ngày đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, lại phát hiện số nguyên thạch thượng phẩm được trữ trong đan tháp đã sớm bị dùng hết, truyền tống trận căn bản không phát động được.

Mộ Thần gắt gao cắn răng, Tháp Linh trong đan tháp nhìn sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước của Mộ Thần, thức thời trốn một bên, ấp úng không nói gì.

“‘Không có nguyên thạch thượng phẩm’ là có ý gì?” Mộ Thần âm trầm hỏi.

Tháp Linh có chút ngại ngùng nói: “ ‘Không có’, chính là đã bị dùng hết.”

Mộ Thần tràn đầy hung ác trừng Tháp Linh, Tháp Linh ngại ngùng,

“Dùng hết chính là dùng hết, ngươi có trừng ta nữa cũng không có tác dụng.”

https://thuviensach.vn

“Ba tháp kháp không phải là cũng sẽ không có nguyên thạch thượng phẩm chứ?” Mộ Thần hỏi.

Tháp Linh đan tháp loạng choạng thân mình, có chút áy náy nói: “Ta và Tháp Linh của ba tháp khác cũng không có liên hệ, nên không biết.”

Mộ Thần suy sụp thở dài, đáy lòng bắt đầu luống cuống, đã hai mươi ngày, không biết Diệp Thạch ra sao rồi…

Trừ trận pháp thuật, thứ hắn am hiểu nhất chính là đan thuật, nếu muốn đi lên tầng thứ bảy của ba tháp khác, chỉ sợ sẽ phải tốn càng nhiều thời gian hơn, không biết Diệp Thạch ở bên kia có gặp được khó khăn gì không nữa.

Mộ Thần cắn chặt răng, có chút vô lực nói với Tháp Linh: “Đưa ta đi thôi.”

Tháp Linh nhìn Mộ Thần đầu đầy mây đen, không đợi được liền truyền tống Mộ Thần ra ngoài.

Trung Châu trận pháp tháp.

Diệp Thạch lật xem bộ sách trên tay, đôi mắt hiện lên tia sáng kỳ dị.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Thạch có được không ít bộ sách tu luyện, những bộ sách ở bên ngoài được coi là vật báu vô giá, nhưng ở

Trung Châu lại chỉ là hàng thông thường.

Trung Châu có rất nhiều pháp môn tu luyện, Diệp Thạch nhìn thấy những điều chưa hề thấy, nghe thấy những điều chưa từng nghe ở nơi Trung Châu nổi tiếng này. Thời gian gần đây Diệp Thạch đang thích ứng hoàn cảnh tu luyện ở Trung Châu, cảnh giới tiến triển nhanh chóng.

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, ở trận pháp tháp đã quen chưa?” Hà Tĩnh Nguyệt đi tới hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Rấttốt. Có tin tứccủaMộ Thầnkhông?”

Hà Tĩnh Nguyệt lắc lắc đầu: “Không có.”

Đôi mắt Diệp Thạch trong nháy mắt u ám, vẻ mặt tịch mịch.

Diệp Thạch cắn răng, kiên trì nói: “Hắn nhất định sẽ tới!”

Hà Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt Diệp Thạch đã khôi phục lại bình thường, gật đầu phối hợp: “Đúngthế.Hắn nhất định sẽ tới!”

Lúc Diệp Thạch tới là võ hoàng nhị tinh, thế mà chỉ mới qua hơn hai mươi ngày đã trở thành võ hoàng tam tinh, tốc độ tu luyện này xác thực làm người ta trợn mắt cứng lưỡi.

Điều này cũng khó trách, Diệp Thạch ở nước ngoài nguyên khí cằn cỗi đều có thể ở cái tuổi này tu luyện tới võ hoàng, huống chi là ở Trung Châu nguyên khí nồng đậm như vậy.

Nghe Trang Du nói, phụ thân của Diệp Thạch hơn bốn mươi tuổi mà chỉ là một võ sư, còn mẫu phụ của Diệp Thạch thì không am hiểu tu luyện, đã sớm qua đời. Có phụ mẫu như vậy, đến tột cùng họ làm sao lại sinh ra được Diệp Thạch với huyết mạch nghịch thiên như vậy đây!

“Y muốn tiếp nhiệm vụ?” Hà Hiền hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Vâng.Yvội vãmuốnkiếm nguyên thạch,ynói muốn tiếpnhiệm vụ ít nguy hiểm nhưng cóhồi báo cao.”

“Yrấtthiếu nguyên thạch sao?” Hà Hiền có chút không hiểu. Hình như

ông không có bạc đãi Diệp Thạch mà!

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt nhún vai, nói: “Ymuốn quay vềnước ngoàimangMộ

Thầnqua,lúc đi một người,lúc vềcòn muốn mangthêmmộtngười,cần có…”

rất rất nhiều nguyên thạch!

Hà Hiền nhíu mày, “Nhiều nguyên thạch như vậy cũng khôngdễkiếm.”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy!Con thấy có vẻ yrất gấp.”

“Xem ra chứng ảo tưởngcủaDiệp Thạchcòn nghiêm trọnghơnchúng tatưởng tượng!” Hà Hiền lo lắng nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Nói không chừng Mộ Thần thực sựcóthật.”

Hà Hiền bất đắc dĩ nhìn Hà Tĩnh Nguyệt: “Tĩnh Nguyệt,conbị Diệp Thạch lây bệnhrồi sao?”

“Nhưng màthực sựcómột người nhưMộ Thần, Trang Du cũngquen biết.Hình nhưDiệp ThạchvàTrang Du cònlàtình địchnữa, Mộ Thần chính là đối tượngmàhai người tranh chấp.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“Cho dùthực sựcó ngườinhư vậythìphỏng chừnglúc nàycũng không có gì hơn người.Vìlấy lòng mọi ngườimàhọc nhiều mônhọcthuậtnhư thế,chắc chắnkhông có một mônnàotinh thông.” Hà Hiền không cho là đúng.

Hà Tĩnh Nguyệt: “Cũng đúng.”

Nhân vật thiên tài như Bạch Nghị cũng chỉ tu luyện một môn trận pháp thuật. Về những người tu trên hai môn học thuật, lúc đầu cũng có vài người biểu hiện xuất sắc, nhưng chờ tới khi học thuật lên tứ cấp ngũ cấp, thường thì được cái này mất cái khác, thành một kẻ vô tích sự. Huống chi, theo lời Diệp Thạch nói thì Mộ Thần đều nghiên cứu cả năm môn.

https://thuviensach.vn

“Lại nói, thật sự có chút kỳ quái, Bạch gia thích nhất là đào góc tường trận pháp sư công hội chúng ta, thế nhưng lần này lại không có động tĩnh gì.” Hà Hiền có chút kỳ lạ nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhẹ hít một hơi, nói: “Con nghĩ là con biết nguyên nhân.”

Trận pháp thuật của Hà Tĩnh Nguyệt không tồi, tuy rằng Bạch gia và trận pháp tháp bất hòa, nhưng cũng không gây trở ngại người Bạch gia và người trận pháp tháp lén lút có giao tình với nhau. Hà Tĩnh Nguyệt có một bạn tốt, là một nữ tử trong tộc nhánh Bạch gia.

“Con biết? Vậy nguyên nhân là gì?” Hà Hiền hỏi.

“Nghe nói vốn Bạch Cẩm Nhạc có ý muốn mời chào Diệp Thạch, nhưng Trang Du lại nói Diệp Thạch là một tên hai mặt, bạc tình quả nghĩa, thích hoành đao đoạt ái, còn thích lấy oán trả ơn, mời chào người như vậy chính là đang dẫn sói vào nhà. Thế là Bạch Nghị ủng hộ Trang Du, phản đối mời chào Diệp Thạch. Chuyện chính là như vậy.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“Hai mặt, bạc tình quả nghĩa, thích hoành đao đoạt ái, còn lấy oán trả

ơn?Có vẻTrang Durất cóoán niệmvớiDiệp Thạchnhỉ?” Hà Hiền nhíu mày.

Hà Tĩnh Nguyệt: “Chính xác!”

“Như vậy cũng tốt.” Hà Hiền híp mắt, từ kết quả ông cố ý quan sát Diệp Thạch từ trên xuống dưới, Diệp Thạch không giống như là người gian ác gì, nếu Bạch gia đã buông tha, như vậy rất tốt.

“Nếuymuốntiếp nhiệm vụ, như vậycontận lực giúp đỡyđi.” Hà Hiền nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu:“Vâng ạ.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt hít nhẹ một hơi, trận pháp sư bát cấp trong trận pháp tháp chỉ có một, trận pháp sư thất cấp cũng chỉ có ba, căn bản là không đủ

dùng, hiện tại có thêm một Diệp Thạch, nhân thủ ngược lại có chút dư dả.

Diệp Thạch nhìn thấy Hà Tĩnh Nguyệt, đứng lên hỏi: “Có nhiệm vụhả?”

Diệp Thạch hơi nhíu mày, y đã nghe ngóng, số nguyên thạch mà y mang tới, tất cả đều là loại nguyên thạch hạ phẩm.

Trung Châu có phẩm chất nguyên thạch trung phẩm và nguyên thạch thượng phẩm rất cao, một viên nguyên thạch trung phẩm tương đương với mười ngàn viên nguyên thạch hạ phẩm, một viên nguyên thạch thượng phẩm tương đương với một trăm triệu viên nguyên thạch hạ phẩm.

Nếu y muốn trở về rồi mang theo Mộ Thần tới đây, ít nhất cần phải có một trăm viên nguyên thạch thượng phẩm, cũng chính là một triệu nguyên thạch trung phẩm, hoặc mười tỷ nguyên thạch hạ phẩm, nhiều nguyên thạch như vậy không phải là hiện tại y có thể kiếm được trong thời gian ngắn, nhưng nếu cố gắng kiên trì thì cũng sẽ tới lúc đủ.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu nói: “Cómột nhiệm vụ bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh có một cấm chế thất cấp, mấy võ tông ra nhiệm vụ tới phá vỡ cấm chế

nói sẽ đưa tám trăm ngàn nguyên thạch trung phẩm.”

Diệp Thạch híp mắt, độ dày nguyên khí ở Trung Châu và nước ngoài khác biệt rất lớn, nguyên thạch trung phẩm khó gặp bên ngoài, ở đây lại không hiếm thấy.

“Không có nguy hiểm gì chứ?” Diệp Thạch hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt nhún vai: “Nếu phá vỡxongcấm chếthìchúng ta có thểrời đi,còn nếuphá khôngđược thìnhiều nhấtlàgiao dịch thất bạithôi.”

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch, ngươi rất sợ chết sao?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Sợchứ! Ta chếtthìsẽ không còn được gặp lại Mộ

Thần,lỡxuốngâm phủ,ta không biết kiếp sau còn có thể gặp được hắnnữa không.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

230. Chương 230

“Hà tiểu thư, ngươi đã đến rồi.” Một nam tử áo tím nhìn thấy Hà Tĩnh Nguyệt, thần sắc thản nhiên chào hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt giới thiệu với nam tử áo tím: “ĐểNgụy tiền bối đợi lâurồi, đây là Diệp Thạchđến từcông hộita.”

“…Y á?Được khôngđó?” Ngụy Đông nhìn Diệp Thạch thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, hơi nhíu mày hỏi.

Diệp Thạch thản nhiên nhìn đối phương, phát hiện đối phương là một võ tông.

Tu luyện giả ở Trung Châu mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Ở bên ngoài, một võ tông đã là đỉnh, còn nơi đây, tùy tiện cũng có thể nhìn thấy võ tông.

“Tiền bối yên tâm, tuy rằng tuổi Diệp Thạch còn trẻ, nhưng y quả thật là trận pháp sư thất cấp hàng thật giá thật, không có vấn đề gì.” Hà Tĩnh Nguyệt lập tức thề son thề sắt.

Hà Tĩnh Nguyệt cũng không biết trận pháp thuật của Diệp Thạch mạnh cỡ nào, thế nhưng nếu có thể được truyền tống tới đây thì hẳn là có chút tài năng.

Ngụy Đông gật đầu: “Nếu vậy thì đi thôi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Ngụy Đông, trong lòng hiểu rõ đối phương có vẻ không vừa lòng lắm với mình, nhưng lại không biết làm thế nào.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, thần sắc không hề thay đổi, thái độ của đối phương có thế nào, y cũng không để ý, chỉ cần đối phương ra giá tốt là được.

Hà Tĩnh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cùng Diệp Thạch đuổi theo Ngụy Đông.

Bọn họ đi hơn mười ngày, cuối cùng cũng đi tới một cửa hang mật quật.

Mật quật thập phần bí mật, lúc đám người Hà Tĩnh Nguyệt đến đã có người đang phá trận.

“Bạch Nghị.” Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, trước khi đến, Ngụy Đông không có nói Bạch Nghị cũng có mặt ở đây!

Diệp Thạch siết chặt tay, sâu trong đôi mắt hiện lên vài phần phiền chán. Lại tới nữa, lại tới nữa rồi! Lại là cái loại nghiệt duyên này, mặc kệ y đang làm gì cũng sẽ gặp phải Trang Du, cũng sẽ đối mặt với Trang Du.

Lúc trước đều có Mộ Thần ở bên cạnh làm hậu thuẫn cho y, nhưng bây giờ, chỉ có mình y chiến đấu.

Mộ Thần đang ở nơi nào, nhất định là Mộ Thần đang rất lo lắng cho mình. Lúc này không có Mộ Thần bên cạnh, thế nên mình phải học được cách tự lập thôi.

“Ngụy huynh, người ngươi mời tới làtừtrận pháp tháphả?” Một nam tử

mặc áo xanh, khoanh tay lười biếng đánh giá Diệp Thạch và Hà Tĩnh Nguyệt, đôi mắt xẹt qua một tia khinh thường.

https://thuviensach.vn

Ngụy Đông gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm nghị nói: “Đúngthế.”

Cái mật quật này là do Ngụy Đông và nam tử áo xanh tên Cố Hiến đồng thời phát hiện ra.

Bởi vì cửa mật quật được trận pháp thất cấp bảo hộ, thế nên mặc kệ

hai người bọn họ cố gắng cỡ nào cũng không phá được, vì vậy, bọn họ đành phải bàn bạc cùng đi mời trận pháp sư, nếu ai mời tới trận pháp sư có thể

phá hủy cấm chế trước tiên, như vậy có thể lấy đồ vật trong bí cảnh nhiều hơn hai phần.

Lúc mời trận pháp sư, người bình thường đều ưu tiên chọn Bạch gia, mà không phải trận pháp tháp.

Đáng tiếc, Ngụy Đông và một trận pháp sư dòng chính ở Bạch gia từng có xung đột, cho nên đành phải tới trận pháp tháp xem vận may.

Nhìn thấy Ngụy Đông đã tới đây, vài võ hoàng nhanh chóng đi tới chung quanh Ngụy Đông, người ở chỗ này lập tức chia làm hai bên.

Vài người bên cạnh Ngụy Đông đưa ánh mắt hoài nghi nhìn qua Diệp Thạch.

Hà Tĩnh Nguyệt ban đầu tưởng rằng chỉ là nhiệm vụ phá trận đơn giản, nhưng bây giờ thấy Bạch Nghị cũng ở đây, nhất thời trong lòng có hơi do dự.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản đứng một bên, không có chút luống cuống nào.

“Ngụy tiền bối, ngườimàtiền bối tìmcó đượckhông?” Một nữ tu bên cạnh Ngụy Đông nhịn không được hỏi ra miệng.

Diệp Thạch nghe vậy, thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tu kia.

https://thuviensach.vn

“Tạm thời, thử một lần đi.” Ngụy Đông cười bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nữa.

Thường thì nên chọn trận pháp sư của Bạch gia thì hơn, tiếc rằng, người Bạch gia cũng không dễ mời, không nghĩ tới Cố Hiến lại mời được Bạch Nghị.

Bạch Nghị tuy còn trẻ, nhưng trận pháp thuật lại tốt nhất trong nhóm trận pháp sư thất cấp của Bạch gia, lần này nguy hiểm rồi.

Nghĩ đến việc mình phải lấy ra hai phần ích lợi, khuôn mặt Ngụy Đông liền hiện lên vẻ đau đớn.

“Diệp Thạch, sao ngươi lại tới đây?” Trang Du nhíu mày hỏi.

Bạch Nghị nhíu mày nhìn Diệp Thạch, hắn vốn tưởng rằng một thân tu vi này của Diệp Thạch là dựa vào đan dược thúc lên, nếu còn muốn đi lên sẽ rất khó khan. Nhưng chỉ mới qua mấy ngày, Diệp Thạch vậy mà đã là võ hoàng tam tinh, người này, không thể không phòng!

Bạch Cẩm Nhạc nhìn thoáng qua Diệp Thạch, Bạch Cẩm Nhạc thật sự

không rõ, tại sao người trong gia tộc đều đối tốt với cái tên chỉ biết làm bộ

làm tịch giả người tốt như Trang Du?

Tên Trang Du này giả bộ nhu nhược yếu đuối, nàng nơi nơi tìm hắn khi dễ, hắn cũng chỉ một bộ sợ hãi, nhẫn nhục cộng thêm bộ dáng cố làm tốt quan hệ với mình. Mặc kệ trong lòng Trang Du hận nàng bao nhiêu, lúc Trang Du đối ngoại cũng sẽ không nói bậy về nàng, nhưng mà đối với Diệp Thạch…

Bạch Cẩm Nhạc chưa từng thấy Trang Du đánh giá ai như cách hắn đánh giá Diệp Thạch, rằng Diệp Thạch cái gì cũng xấu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, lười biếng liếc nhìn Trang Du: “Ta đến phá trận kiếm nguyên thạch.”

Trang Du nhìn Diệp Thạch, thở dài nói: “Trận pháp này không dễ

pháđâu, là trận pháp thất cấp cao cấpđấy. Người bố trí trận pháp rất cao minh, trận phápnàycơ hồ không chê vào đâu được,trong thời gian ngắn khôngphá được đâu.”

“Trong thời gian ngắn khôngphá được?” Diệp Thạch hỏi.

Trang Du gật gật đầu, nói: “ANghị nóicầnthời gian hai tháng mới cóthểphá trận,còntrận pháp sư thất cấp phổ thôngthìsợ làcảmột năm cũng không pháđược, ngươi nóingươi là trận pháp sưmới lênthất cấpphải không, tathấy,ngươi đừng…”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, hẳn là Trang Du không hiểu trận pháp đúng không? Một người không hiểu trận pháp mà dám ở bên cạnh khoa tay múa chân?

“Cầnthời gian hai thángmới có thểphátrận? Các ngươi là ốc sên à? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đùa với các ngươi, ta rất bận. Nếu các ngươi không phá trận được thì tránh đường đi, đừng có lãng phí thời gian của ta.” Diệp Thạch lạnh lùng cắt lời Trang Du.

Trang Du nghe vậy, sắc mặt lập tức xanh mét.

Cố Hiến liếc mắt đánh giá Diệp Thạch, đưa ánh mắt chuyển về phía Ngụy Đông, hắn có chút trêu chọc: “Ngụy huynh, tính tình của vị tiểu huynh đệ mà ngươi mời tới không tốt lắm nhỉ!Cũng không biết bản lĩnh thế

nào?”

Sắc mặt Ngụy Đông hơi đổi, nói: “NếuBạch thiếu tạm thời không phá trậnđược,vậysao khôngđểvị tiểu huynh đệ này thử xem.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch là người hắn mời đến, vô luận thế nào, hắn đều phải đứng ở bên phía Diệp Thạch.

Cố Hiến nhíu mày, không nói gì, ánh mắt nhìn qua Bạch Nghị.

Bạch Nghị gật đầu, lạnh lùng nói: “NếuDiệp thiếu cảm thấy ta là ốc sên,vậyta đâythật sự muốn biếttốc độcủa Diệp thiếuthế nào đấy.”

Bạch Nghị phi thường có phong độ lui ra, khoanh tay đứng, một bộ

xem kịch vui.

Vẻ mặt Diệp Thạch thản nhiên, thấy Bạch Nghị lui ra, Diệp Thạch liền bước lên.

Hà Tĩnh Nguyệt có chút bất an nhìn Diệp Thạch, nàng rất muốn hỏi Diệp Thạch một câu, “ngươi có làm được không?”, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi ra.

Diệp Thạch đứng trước đại trận, trong mắt hiện ra ánh xanh, ánh xanh càng ngày càng mạnh, sáng đến chói mắt.

“Linh văn nhãn!” Hà Tĩnh Nguyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn.

Linh văn nhãn ở Trung Châu cũng là thứ hiếm lạ, nàng nói mà, một người nước ngoài như Diệp Thạch sao lại tu trận pháp thuật đến thất cấp được, thì ra là có được linh văn nhãn.

Linh văn nhãn cũng có chia phẩm cấp, chia thành loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Linh văn nhãn của Bạch Cẩm Nhạc là trung phẩm, linh văn nhãn của Hà Tĩnh Nguyệt là thượng phẩm.

Phẩm cấp đôi linh văn nhãn này của Diệp Thạch tuyệt đối không thấp!

Diệp Thạch lẳng lặng nhìn trận pháp, trận pháp này thoạt nhìn không chê vào đâu được.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch điều động toàn lực mới nhìn thấy một ít vết rạn thật nhỏ.

Diệp Thạch mở túi linh thú ra, hơn một ngàn con Thôn Thiên Phong bay ra, phần phật vỗ cánh bay đến dừng ở những vết rạn trên trận pháp, Thôn Thiên Phong nhào tới điên cuồng gặm nhấm trận pháp, những vết rạn thật nhỏ lập tức mở rộng.

“Thôn Thiên Phong.” Bạch Cẩm Nhạc nhíu mày, loại linh trùng Thôn Thiên Phong không gì không ăn này đã biến mất rất lâu ở Trung Châu, không nghĩ tới Diệp Thạch lại nuôi ra được một đàn như vậy.

Vết rạn trên trận pháp nhanh chóng mở rộng.

Diệp Thạch thấy cũng đủ rồi, liền triệu hồi Thôn Thiên Phong.

Diệp Thạch thảy vào trong trận pháp mười hai cây trận kỳ, nhẹ quát một tiếng, “Nứt!”

Mười hai cây trận kỳ nối lại với nhau, trận pháp tức khắc bị chia năm xẻ bảy.

Là trận pháp làm nứt! Đôi mắt Hà Tĩnh Nguyệt hiện lên vài tia sáng kỳ dị, trận pháp làm nứt rất khó nắm giữ, không nghĩ tới Diệp Thạch lại biết.

“Thu.” Diệp Thạch khẽ quát một tiếng, mười hai cây trận kỳ liền bay về trong tay Diệp Thạch.

“Trậnpháp đã bịphá.” Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người, làm thế nào nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thạch phá trận lại sấm rền gió cuốn như thế.

Diệp Thạch: “Phải.”

“Diệp Thạch, ngươithậtlợi hại!” Hà Tĩnh Nguyệt vui vẻ khen ngợi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cúi đầu, có chút cô đơn nói: “Mộ Thần lợi hại hơn...”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

Sắc mặt Bạch Nghị hết sức khó coi, trước đó hắn nói hắn cần hai tháng để phá trận, nhưng Diệp Thạch chỉ dùng thời gian chưa tới một canh giờ đã phá được trận.

Bạch Cẩm Nhạc tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thạch, lúc trước Trang Du đánh giá Diệp Thạch là cái gì cũng xấu, không nghĩ rằng Diệp Thạch lại là một nhân vật lợi hại như vậy.

Ngụy Đông trừng lớn mắt nhìn Diệp Thạch, trước đó do hắn bất đắc dĩ

mới đi tới trận pháp tháp nhờ giúp đỡ, không nghĩ tới trận pháp tháp còn cất dấu một nhân vật như này, quá lợi hại! Dựa theo lời kể từ những đạo hữu bên cạnh hắn, Bạch Nghị đã giằng co với trận pháp này trong hai ngày, nhưng không có lay động được chút nào.

Diệp Thạch thản nhiên đi đến trước mặt Ngụy Đông. Sắc mặt Ngụy Đông đổi đổi, vẻ kiêu căng trên mặt lập tức biến mất, thần sắc cung kính hỏi, “Xin hỏicó chuyện gì sao?”

“Tiền thù lao.” Diệp Thạch lời ít ý nhiều.

Ngụy Đông sửng sốt một chút, sau đó lấy ra một cái nhẫn không gian giao cho Diệp Thạch, Diệp Thạch quét nhìn, bên trong đúng là một triệu nguyên thạch trung phẩm.

So với giao dịch thì nhiều hơn hai trăm ngàn, nếu thiếu, Diệp Thạch nhất định sẽ đòi, còn nhiều, Diệp Thạch liền mặt không đổi sắc nhận, hiện tại y rất rất thiếu nguyên thạch, y cũng sẽ không tốt tới mức thối nguyên thạch lại.

https://thuviensach.vn

“Ta có thể thutrận phápnày không?” Diệp Thạch chỉ vào trận pháp đã bị phá, hỏi.

Dựa theo giao dịch thì chỉ cần phá trận rồi cầm tiền thù lao, còn đồ vật bên trong bí cảnh thì không có phần y.

Nhưng những nguyên liệu bày trận này đối với y mà nói thì cũng có tác dụng không nhỏ, tu bổ một chút rồi bán đi là có thể bán được trên triệu nguyên thạch, thứ này đối với những người không hiểu trận pháp như Ngụy Đông thì thu cũng như không, chắc đối phương sẽ không muốn.

Ngụy Đông nhìn thoáng qua Cố Hiến, sau đó gật đầu với Diệp Thạch:

“NếuDiệp thiếu thíchthìcứ việc cầm.”

Diệp Thạch gật đầu: “Đa tạ.”

Hà Tĩnh Nguyệt đi theo phía sau Diệp Thạch, nhìn Diệp Thạch như

cuồng phong, hoàn chỉnh dở ra trận pháp bên ngoài mật quật.

Muốn phá trận thì dễ, nhưng muốn dỡ trận pháp ra thì không phải một chuyện dễ dàng, bản lĩnh của Diệp Thạch mạnh ngoài suy đoán của nàng.

“Quỷnghèo,đúng lànghèo kiết hủ lậu.” Bạch Cẩm Nhạc khinh thường nhìn Diệp Thạch.

Hà Tĩnh Nguyệt liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Nhạc, ánh mắt hơi hiện lên sát khí.

Bạch Cẩm Nhạc cười lạnh với Hà Tĩnh Nguyệt, Hà Tĩnh Nguyệt siết chặt tay, không nói gì.

Bạch Cẩm Nhạc là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, tuy chỉ là nghĩa nữ, nhưng bởi vì thực lực Bạch Thần Tinh hùng hậu, thế nên thân phận của https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc trái lại cao quý hơn thân phận cháu gái của công hội hội trưởng trận pháp pháp này như nàng.

Diệp Thạch thản nhiên quét mắt nhìn Bạch Cẩm Nhạc, y đích thật là quỷ nghèo, Bạch Cẩm Nhạc cũng không có nói sai.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

231. Chương 231

Bạch Nghị bị mất mặt mũi, nên liền nhanh chóng rời đi.

Hà Tĩnh Nguyệt đi theo Diệp Thạch, nhìn Diệp Thạch đang chăm chỉ

lao động, do dự một chút rồi nói: “Diệp Thạch,lờiBạch Cẩm Nhạc nói, ngươi chớ để trong lòng,lànàng nói hưu nói vượnthôi.”

Diệp Thạch tập trung tinh thần thu trận pháp, không để ý nói:

“Khôngsao cả, nàngcũngkhông có nói sai, tađúng là rấtnghèo.”

Người Trung Châu có tính bài ngoại rất cao, với lại nước ngoài so với Trung Châu thì đúng thật là rất cằn cỗi, khó trách người Trung Châu lại có cảm giác ưu việt như vậy.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch: “Bây giờ ngươichính là trận pháp sư thất cấp, về sau sẽ càng ngày càng có tiền, Bạch Cẩm Nhạccũng chỉlà ỷ

vào có một nghĩa phụmàthôi.”

Diệp Thạch hơi dừng một chút, có hơi nghi hoặc hỏi: “Tại saoBạch Thần Tinhlạithu Bạch Cẩm Nhạclàmnghĩa nữvậy?”

Hà Tĩnh Nguyệt bĩu môi nói: “LàdoBạch Cẩm Nhạccứng rắn dán lên.Bạch Thần Tinhtừ hơnhaimười năm trước bị Hạ Nhược Tuyết từ hônmà chịukích thích,sau đókhông gần nam sắc cũng không gần nữ sắc,tộc nhánh củaBạch gia vìmuốn cóquan hệvớiBạch Thần Tinhnênkiên quyết đưa Bạch https://thuviensach.vn

Cẩm Nhạc cho Bạch Thần Tinhlàm nghĩa nữ, nghe nói Bạch Thần Tinhkỳ

thậtrấtkhôngmuốnthu Bạch Cẩm Nhạclàmnghĩa nữ.”

Nhưng, nếu Bạch Cẩm Nhạc đã treo tên tuổi là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, vậy nàng chính là người của Bạch Thần Tinh, thế nên nếu gây chuyện với nàng, đó cũng tương đương với việc đánh mặt Bạch Thần Tinh.

“Hìnhnhưta chưatừng gây chuyện với nàng ta mà nhỉ?” Diệp Thạch nhíu mày nói.

“Đại khái là vì Bạch Nghị đi.Bạch Cẩm Nhạc thích Bạch Nghị, ngươi lạilàmBạch Nghịmất hếtmặt mũi. Nãy nàng đả kích ngươi, chính là để lấy lòng Bạch Nghị đấy.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Trang Du khôngcóánh mắt, Bạch Cẩm Nhạc cũng không có ánh mắtgì, khôngphải chỉ làmộttênBạch Nghịthôisao? Có gì đặc biệt hơn ngườisao?Nam nhân bên người Trang Du thay đổi mộttênlại mộttên,nhưngtất cả đều là phế vậtcả, những tên đóá hả, ngay cảxách giàychoMộ Thầncũngkhông xứng!” Diệp Thạch châm chọc khiêu khích mà nói.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Mộ Thần đến tột cùng là nhân vật tài ba nào vậy! Mỗi lần nhắc tới người này thì Diệp Thạch lại đặc biệt phấn khởi.

“TênBạch Nghịkiađi làm nhiệm vụ còn mangtheohaikẻkéo chân sau, chỉ biết hưởng phúctrái ôm phải ấp, khó trách trận pháp thuật không ra làm sao, người như thếvậy màlạilàngườitrẻ tuổiđứng đầuBạch gia, tathấykỳ thật Bạch gia cũng không ra làm sao.” Diệp Thạch lắc lắc đầu.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Nếu Bạch Nghị không ra làm sao, vậy Hà Tĩnh Nguyệt nàng là cái gì đây? Nàng ngay cả phế vật cũng không bằng đúng không.

https://thuviensach.vn

… …

“Ngụy tiền bối, Diệp ThạchvàHà Tĩnh Nguyệtđãrời đi, trận pháp bên ngoàicũngđãbịDiệp Thạchthusạch sẽ.” Một nữ tu nói với Ngụy Đông.

“Trận phápkiakhôngcó tácdụngvớichúng ta,nếu y đã thu rồi thìthôi,thế

nhưngkhông nghĩ tới tốc độy thutrận pháplạinhanh như vậy.” Ngụy Đông cảm thán.

“Ta còn tưởng rằngnhữmgtu sĩcótrận phápthuậtcường hãn đềuđãbị

Bạch gia chiêu mộhết rồi, không nghĩ tới trận pháp tháplạicòncó mộtngườimạnhnhư vậy.” Nữ tu ban đầu khinh thường Diệp Thạch nhịn không được mà nói.

“Diệp Thạchkiacònnhỏ tuổihơnBạch Nghịđó,ấy vậy màtrận pháp thuậtlạitrênBạch Nghịkhông ít.”

“Thực lực Diệp Thạch cũng không tồi, nghe nóiylớn lênởnước ngoài tài nguyên cằn cỗi. Ở nước ngoài mà còn có thể bằng cái tuổi này tu luyện tới cảnh giới võ hoàng, vậy nếu y ở trong đây, tiền đồ của y càng không thể

đo lường nổi.”

“Ngụy huynh, nguyện đánh cuộc thì chịu thua, ích lợi lần này ngươi lấy hơn ta hai phần.” Cố Hiến mang vài người đi tới nói.

Ngụy Đông chắp tay với Cố Hiến: “Như vậy, đa tạ Cố huynh.”

Cố Hiến nhìn Ngụy Đông, ánh mắt có vài phần phức tạp, Ngụy Đông lần này kiếm lớn. Cố Hiến hắn phải tốn số tiền lớn mới mời được Bạch Nghị tới đây.

Nhưng, Ngụy Đông thì sao? Chỉ tốn một triệu nguyên thạch trung phẩm, chỉ MỘT TRIỆU NGUYÊN THẠCH TRUNG PHẨM đã có thể mời https://thuviensach.vn

một tu luyện giả thực lực cao cường như Diệp Thạch, đây tuyệt đối là kiếm lớn.

Thuê tu luyện giả của trận pháp tháp quả nhiên rẻ hơn Bạch gia.

Cố Hiến nhẹ hít một hơi, tuy rằng Bạch Nghị không có giúp đỡ được cái gì, nhưng hắn vẫn phải theo quy củ mà đưa cho Bạch Nghị một phần hậu lễ.

Thanh danh Bạch Nghị cực lớn, nhưng không nghĩ tới Bạch Nghị lại bị thất bại bởi một song nhi.

… …

“Các ngươi trở lạirồi?Saonhanh vậy,làkhông giải quyết được sao?” Hà Hiền nhìn thấy Hà Tĩnh Nguyệt trở về quá nhanh, nhăn chặt mày, sắc mặt có chút tối tăm.

“Đã giải quyếtrồi ạ.” Hà Tĩnh Nguyệt vui vẻ tươi cười nói.

Hà Hiền ngoài ý muốn: “Giải quyếtrồi?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu, “Conđã sớm đoán được,nếu ở

nướcngoàimàkhông cóLinhVănNhãn, trận pháp thuậtcủa y sẽkhôngcókhả

năngtớimột bước này.”

“Phẩm cấpLinhVănNhãncủa ynhất định không thấp.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Tĩnh Nguyệt vui vẻ kể chuyến phá trận pháp lần này cho Hà Hiền một lần.

“Trận pháp thuậtcủaDiệp Thạchthế mà lạiở trênBạch Nghị?” Vẻ mặt Hà Hiền tràn đầy kinh ngạc.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúng vậyạ!Concũngrấtbất ngờ.” Bạch Nghị

nói phải cần hai tháng, Diệp Thạch lại chỉ dùng không đến một canh giờ.

“Y giờlà người trận pháp tháp, lại từngcó xung đột vớiBạch Nghị,màBạch gialại cònbuông thaviệcmời chàoy,như vậythực lực củaycàng mạnhthìcàng tốt.” Hà Hiền nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu, trận pháp tháp xuống dốc đã lâu, trận pháp sư của trận pháp tháp khi đi ra ngoài đều thấp hơn trận pháp sư Bạch gia một đầu, chuyện Diệp Thạch lần này không thể nghi ngờ là mang lại cho trận pháp tháp không ít thể diện.

“Trongtu luyệncórất nhiều tri thức thô thiểnmàykhông hiểu, nhưngkhông ngờ y lạihiểu trậnpháp làm nứt, cũng không biếtlàtừ nơi nàohọc được.” Hà Hiền lắc đầu nói.

Hà Tĩnh Nguyệt không để tâm, nói: “Có lẽlà ở nước ngoài cũng có trận pháp sư truyền thừa.”

Hà Hiền: “Cũng có thể.”

… …

Diệp Thạch đứng trong phòng, một đám Thôn Thiên Phong vây quanh y ong ong bay loạn, nguyên thạch bên người Diệp Thạch nhanh chóng ít đi.

Diệp Thạch đau đầu nhìn một phòng Thôn Thiên Phong, “Tụi bâyănít một chút được không!Tụi bâyăn nhiềuthế thì khi nàotamớikiếm đủ nguyên thạch tìm Mộ Thầnbây giờ!”

“Ăn ăn…”Ý niệm từ Thôn Thiên Phong chạy vào thức hải Diệp Thạch.

“Ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi!” Diệp Thạch có chút bất đắc dĩ thở dài.

https://thuviensach.vn

Trong đàn Thôn Thiên Phong đã có mấy con Thôn Thiên Phong ăn no rồi kết thành kén, chỉ đợi chúng nó phá kén xong thì chính là yêu trùng lục cấp.

“Ăn nhiều, kiếm nhiều.” Một đạo ý niệm mơ hồ truyền vào thức hải Diệp Thạch, khóe miệng Diệp Thạch kéo lên một độ cong, giật mình nhớ

tới Mộ Thần thường xuyên nói, “Cứ xàiđi,xàinhiều mới kiếm nhiều.”

Diệp Thạch nhìn một phòng Thôn Thiên Phong, đôi mắt hiện lên vài tia sáng.

“Ăn đi ăn đi, ăn nothìnên làm việcđấy.” Ở cái địa phương không quen này một mình, thứ mình có thể toàn tâm tín nhiệm dựa vào cũng chỉ có đàn Thôn Thiên Phong này.

Diệp Thạch nhìn núi nguyên thạch càng ngày càng ít, cắn cắn môi.

Y từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp, một cái lệnh bài lẳng lặng nằm trong hộp.

Diệp Thạch vuốt ve lệnh bài, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định.

… …

Diệp Thạch đi ra trận pháp tháp, vòng vòng chuyển chuyển bỏ qua mấy người đi theo, khoát lên một thân hắc bào ngăn cách dò xét, đi vào Vấn Tiên Các.

Vấn Tiên Các là Bách Hiểu Đường ở Trung Châu, có thể cung cấp cho tu luyện giả các loại tin tức.

Diệp Thạch được một nữ tử diện mạo thanh lệ dẫn vào một căn phòng tối, trong căn phòng là một lão giả diện mạo xấu xí đang ngồi.

“Đạo hữu muốn hỏichuyệngì?”Lão giả thản nhiên hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch do dự một chút, lấy ra lệnh bài trong nhẫn không gian, đẩy qua, “Tamuốnbiết, chủ nhâncủamiếng lệnh bàinàylà ai.”

Lão giả cầm lấy lệnh bài Diệp Thạch đưa tới, vuốt phẳng một chút rồi nói: “Bạch giathế hệthứ hai trăm ba mươi sáu đều làdùng lệnhbàithân phận chếtheoloại này, người có được loại lệnh bài nàyđềulà dòng chínhtrongBạch gia, hẳn là có hơn một trăm người.”

Diệp Thạch nhăn chặt mày, y thế nào cũng thật không ngờ lại có người nhiều như vậy, Bạch gia đúng là đại gia tộc mà!

“Ước chừng hai mươi năm trước, người có khả năng rờikhỏiTrung Châu có bao nhiêu?” Diệp Thạch hỏi.

Lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thạch liếc mắt một cái, nói:

“Hẳn là có sáungười.”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Có thểviếtcho ta một phần danh sách giới thiệu vắn tắtvềnhững ngườiđó không?”

“Có thể,một trăm ngànnguyên thạch trung phẩm.” Lão giả thản nhiên ra giá.

Diệp Thạch gật đầu, lấy ra một tấm thẻ nguyên thạch, lão giả tiếp nhận thẻ nguyên thạch Diệp Thạch đưa tới, mặt không đổi sắc chuyển nguyên thạch qua.

Diệp Thạch lấy được danh sách liền thu lại lệnh bài thân phận, sau đó ly khai.

… …

“Diệp Thạch, ngươi đi đâu vậy?!” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn thấy Diệp Thạch, nhất thời thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

“Ta ra ngoàiđi vòng vòng.” Diệp Thạch nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu nói: “Ngươimuốnđi ra ngoàithìtốt nhấtnêntìm ngườiđicùng, ngươi vừa mới đắc tội Bạch Nghị, nói không chừng Bạch gia sẽđối phóngươiđấy.”

Diệp Thạch nhíu mày không hiểu: “Tại saoBạch gialạiđối phó ta?”

“Rừng lớn thìloài chim nào cũngcó,màBạch Nghị là thiên tàitrong đámđồng lứa Bạch gia,lúc nàyngươi đắc tội hắn, không chừngđangcó bao nhiêu người muốn giáo huấn ngươiđểlấy lòng Bạch Nghị đâu.” Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói.

Diệp Thạch: “Ta biếtrồi, ta sẽcẩn thận.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn theo bóng dáng Diệp Thạch, đôi mắt hiện lên vẻ

ưu sầu.

Ông nội đã phái người bảo hộ Diệp Thạch, thế nhưng Diệp Thạch đi ra ngoài một lần lại tránh thoát những người đó, Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, cảm thấy tựa hồ Diệp Thạch đang cất dấu bí mật gì.

Hà Tĩnh Nguyệt lắc lắc đầu, đã là một tu luyện giả thì đều sẽ có bí mật của mình, nhìn chằm chằm quá cũng không tốt.

Diệp Thạch đi vào phòng, mở ra tờ giấy trong nhẫn không gian, trên tờ giấy có sáu cái tên, mà đứng đầu chính là Bạch Thần Tinh mà Diệp Thạch nghe như sấm bên tai.

Diệp Thạch nhíu mày, Bạch Thần Tinh là tiểu thúc của Bạch Nghị, từng giúp đỡ Trang Du tẩy tinh phạt tủy trở thành võ vương cửu tinh, cũng là nghĩa phụ của Bạch Cẩm Nhạc đã khinh thường mình, Diệp Thạch do dự

một chút, gạch bỏ cái tên Bạch Thần Tinh.

https://thuviensach.vn

Người thứ hai trên danh sách là một tu luyện giả hơn hai trăm tuổi của Bạch gia, Diệp Thạch nhăn chặt mày, lại gạch, quá già rồi, người có thể

khiến cho mẫu phụ khuynh tình sẽ không phải là một lão nhân già hơn cả

ông ngoại đâu, tuy rằng không chừng người này có một khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng đó cũng là treo đầu dê bán thịt chó.

Người thứ ba trên danh sách là ba mươi tuổi, quá nhỏ, mẫu phụ sẽ

không thích người trẻ như vậy.

Diệp Thạch một đường gạch gạch, chợt phát hiện trong những người trên danh sách, vậy mà ai cũng không phù hợp.

Diệp Thạch suy sụp cắn cán bút, một người cũng không phù hợp, chẳng lẽ một trăm ngàn nguyên thạch trung phẩm cứ như vậy mà như nước đổ ra ngoài sao.

Diệp Thạch nhìn danh sách, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Năm đó y vốn không gọi là Diệp Thạch, tên ban đầu của y là Diệp Diên Tinh. Bạch Thần Tinh, Diệp Diên Tinh, hai cái tên này có liên quan gì với nhau sao?

“Diệp Thạch, ngươi ở đâu?” Giọng nói Hà Tĩnh Nguyệt vang lên bên tai Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhanh chóng thu lại tờ giấy trên tay, để vào nhẫn không gian, nói vọng ra: “Ta ở đây, có chuyện gìhả?”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

232. Chương 232

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, giơ lên bức thư trên tay, cười nói:

“Có mộtnhiệm vụkhông tồi, hai triệu nguyên thạch trung phẩm,cótiếp không?”

Diệp Thạch nhíu mày, có chút ngoài ý muốn: “Có chuyện tốt như

vậysao?Có nguy hiểmkhông?”

Hai triệu nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, đủ để y làm năm sáu cái nhiệm vụ.

“Không nguy hiểmlắm đâu, yên tâm,tabiết ngươi sợ chết, ta đềuchọn nhiệm vụan toàn cho ngươiđó.” Hà Tĩnh Nguyệt có chút oán trách liếc nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói.

Diệp Thạch cái gì cũng tốt, chỉ là rất sợ chết, hơn nữa còn sợ chết có tiếng.

Những người khác dù sợ chết cũng sẽ không nói thẳng ra như Diệp Thạch, còn Diệp Thạch lại thường hay lấy chuyện sợ chết treo ở bên miệng, có không biết bao nhiêu người trong tối ngoài sáng chê cười Diệp Thạch đâu, nhưng Diệp Thạch không để trong lòng chút nào.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.”

https://thuviensach.vn

“Vốn nhiệm vụ như vậy không tới phiên chúng ta,thế nhưng lần trướcngươi đả bại Bạch Nghị, hiện tại thanh danhlên cao, cho nêncórất nhiều người tìm tới cửa.” Hà Tĩnh Nguyệt vui mừng nói. Bạch Nghị chính là thiên tài trẻ tuổi của Bạch gia đó! Trên đời này có gì thượng vị nhanh hơn chuyện đạp thiên tài xuống đây.

Diệp Thạch nghiêng đầu có chút không hiểu: “Chuyện ta đả bại Bạch Nghịđãtruyền ra?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúng!”

Kỳ thật việc này trận pháp tháp không có lộ ra, nhưng ở Trung Châu có biết bao nhiêu người tai thính mắt tinh, việc này căn bản giấu không được.

Bạch Nghị là thiếu niên ưu tú nhất thế hệ Bạch gia hiện tại, có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin tức Bạch Nghị bại bởi Diệp Thạch liền nhanh chóng bị truyền ra, việc này ồn ào như vậy, tựa hồ có người trong Bạch gia đang trợ giúp.

Bạch gia là một gốc cây có bộ rễ sâu, cành lá cũng sum suê, thế nhưng sum suê quá mức cũng khó tránh khỏi nảy sinh sâu mọt.

“Lần nàynhữngngười tìm tớicửachỉ mời chúng ta sao?Có phải lại là mờihai nhóm ngườikhông?Ta khôngmuốnchạm tránvớiBạch Nghịhoài đâu.” Diệp Thạch nhíu mày kháng cự.

“Quả thậtlàmời hai nhóm người, nhóm ngườicòn lạilàHạ Nhược TuyếtcủaHạ gia, khôngphảingười Bạch gia.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“Hạ Nhược Tuyết?Tên này có chút quen tai.” Diệp Thạch lẩm bẩm.

https://thuviensach.vn

“Ngươi quênrồi à, nàngta ban đầu làvị hôn thêcủaBạch Thần Tinhấy!”

Hà Tĩnh Nguyệt nhiều chuyện nói.

Diệp Thạch nhớ ra, nói: “Thì ralà nàngta!”

Nghe được tên Bạch Thần Tinh, sắc mặt Diệp Thạch không nhịn được mà có chút khác thường.

Hà Tĩnh Nguyệt nhún vai: “Bạch Thần Tinhvẫnkhôngnói cưới nênHạ

Nhược Tuyết vẫn chưa gả, thật không biết hai người nàyđangkhông được tự

nhiênchuyệngì.”

Diệp Thạch không để ý nói: “Khôngphải là ta đãsớm nóiquanguyên nhânrồi sao.” Là Bạch Thần Tinh không ‘cứng’ được đó! Cho dù Bạch Thần Tinh anh minh thần võ, thực lực hùng hậu thì thế nào, thân có bệnh-không-tiện-nói-ra thì dù có uy phong hơn thì cũng không có tác dụng.

Nghe được lời Diệp Thạch nói, sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt liền vặn vẹo một trận, “Diệp Thạch, lời này khôngnênnói lung tung!”

Diệp Thạch nhún vai không để ý: “Ở đây không có ai nên tamới nóimà.”

… …

“ANghị.” Bạch Ly Phong gọi lại Bạch Nghị.

Bạch Nghị dừng bước, quay người nhìn người phía sau.

Bạch Ly Phong là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Thần Tinh, thiên phú trên trận pháp thuật cũng rất cao, đáng tiếc là ở thế hệ Bạch Ly Phong lại có Bạch Thần Tinh, những người khác đều bị ảm đạm trước Bạch Thần Tinh.

“Ly Phong thúc thúc, ngài có việc?” Bạch Nghị dừng bước lại hỏi.

https://thuviensach.vn

“ANghị, ta nghe nói lần nàyconphá trậnlạibại bởimộttrận pháp sưquê mùa tới từ nước ngoài củatrận pháp tháp?” Bạch Ly Phong hỏi.

Sắc mặt Bạch Nghị thay đổi, trước đó trong gia tộc còn có người đề

nghị mời chào Diệp Thạch, nhưng lúc ấy lại bị hắn bác bỏ, hiện giờ cái người bị hắn cự tuyệt ngoài cửa lại triệt để nghiền áp hắn. Là do hắn quá coi thường Diệp Thạch, người này mặc dù là tới từ nước ngoài, thế nhưng xác thực không đơn giản.

Bạch Nghị đen mặt, cạnh tranh ở Bạch gia thập phần kịch liệt, có vài huynh đệ cùng thế hệ nhìn hắn không vừa mắt đã lâu, luôn chờ hắn làm ra chuyện sai lầm, chuyện Diệp Thạch truyền nhanh như vậy chính là bút tích từ mấy huynh đệ của hắn.

Bạch Nghị gật đầu nói: “Lúctrướclàconcoi thường Diệp Thạch, không nghĩ tới một tu luyện giảnước ngoài như ylạicó đượcLinh Văn Nhãn.”

Đôi mắt Bạch Ly Phong lập tức sang lên, “Linh Văn Nhãn?”

Bạch Nghị gật đầu trả lời: “Vâng!”

“Phẩm cấpgì?” Bạch Ly Phong hỏi.

“Phẩm cấpchắclà không thấp, trận phápkia connhìn không ra vấn đềnhưngy chỉliếc mắt một cái đã nhìn ra.” Bạch Nghị thản nhiên nói.

Ánh mắt Bạch Nghị lạnh băng, trận pháp sư có được Linh Văn Nhãn ở

Trung Châu cũng không ít, nhưng những trận pháp sư này đều chỉ có được Linh Văn Nhãn hạ phẩm, mà hai con mắt này của hắn chính là Linh Văn Nhãn thượng phẩm, Bạch Thần Tinh thì có được Linh Văn Nhãn cực phẩm, không biết Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch có cấp bậc gì, không phải là cực phẩm đó chứ?

Bạch Ly Phong híp mắt, đôi mắt hiện lên vẻ tham lam.

https://thuviensach.vn

Bạch Nghị nhìn sắc mặt Bạch Ly Phong, cười lạnh, Bạch Ly Phong phi thường ghen tị với Bạch Thần Tinh, cho rằng bản thân hắn sở dĩ bại bởi Bạch Thần Tinh là vì thua ở một đôi mắt, Bạch Ly Phong luôn nghiên cứu thuật đổi mắt, mấy năm nay, người có được Linh Văn Nhãn chết trên tay Bạch Ly Phong đã có ba, bốn.

“ANghị, thắng bại là chuyện thường,concòn trẻ, loạichuyệnnàyđừngđể

trong lòng.” Bạch Ly Phong ôn hoà trấn an.

“Conbiếtrồi.” Bạch Nghị đáp.

Bạch Nghị nhìn theo bóng dáng Bạch Ly Phong, khóe miệng kéo lên một độ cong thản nhiên.

… …

“Nghe nóiA Nghị bại bởi tu luyện giả nước ngoài kia?” Bạch Thần Tinh hứng thú đánh giá Bạch Cẩm Nhạc và Trang Du.

Bạch Cẩm Nhạc hơi nhăn mày, gật đầu nói: “Vâng, đúng vậy.”

Bạch Nghị thực có thể nói là thất bại thảm hại, Bạch Cẩm Nhạc chưa từng thấy qua Bạch Nghị thua thảm như thế, cũng do bản lĩnh Diệp Thạch quá khoa trương, y còn trẻ mà đã nắm giữ trận pháp làm nứt, trận pháp làm nứt là một trận pháp thuật cao cấp, cũng không biết là Diệp Thạch từ đâu học được.

Bạch Thần Tinh nâng cằm nói: “Xem ra người nọcũngcó chút bản lĩnh.”

“Là dothiên phú tốtthôi,ycó được Linh Văn Nhãn.” Trang Du siết chặt tay nói.

https://thuviensach.vn

Lúc phá trận, hắn vốn đang muốn khuyên nhủ Diệp Thạch đừng có không biết lượng sức, nào biết trận pháp thuật của Diệp Thạch lại cao đến nước này.

Trang Du cúi đầu, hắn thật sự không rõ, rõ ràng hắn tới Trung Châu trước Diệp Thạch hai năm, lại còn trải qua tẩy tinh phạt tủy, thế mà vẫn cứ

kém Diệp Thạch. Chẳng lẽ đời này hắn đã định trước là sống dưới bóng ma của Diệp Thạch sao?

Bạch Thần Tinh híp mắt: “Linh Văn Nhãn?Không ngờ y lạicó thứ

này.” Tâm tình Bạch Thần Tinh nhất thời có chút cổ quái.

“Gia tộccủaDiệp Thạch làgia tộctrận pháp sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Trang Du lắc đầu nói: “Khôngphải, chỉlà một tiểu gia tộcởnước ngoàingay cảtêncũngkhôngbiết, thực lực mạnhnhấttrong gia tộc cũng chỉ là võ sư, phụ thân Diệp Thạch là một dân cờ bạcnghiệnrượu, mẫu phụcủa y chỉlà một tiểu thiếp không được sủng ái, cũngrất khótu luyện, đã quađờinhiều năm.”

Bạch Thần Tinh nhăn chặt mày: “Dân cờ bạc,nghiện rượu?”

Trang Du gật đầu kể: “Sau khiDiệp Thạch trở thành võ linhthìphụ

thâny liềnđếntìm,nhưngDiệp Thạch lục thân không nhận, làm hại phụ

thânytức giận,bắt đầunghiệnđánh bài,sau đóphụ thânybị ngườitađuổi theođánh gãy chân, Diệp Thạch đều không có hỏi đến, Diệp Thạch có mộtem gáihọc chunghọc viện,em gái ygặp khó khannhưngychưa bao giờ hỗ

trợ, chỉ bỏ đá xuống giếng.”

“Ngay cảphụ thâncũngkhôngnhận, xem ra nhân phẩmtênDiệp Thạchnàythật sự có vấn đề!” Bạch Cẩm Nhạc tràn đầy ghét bỏ nói.

Trang Du gật đầu, nghiêm túc nói: “Phải đó!”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh ngồi một bên nghe Trang Du và Bạch Cẩm Nhạc ngươi một lời ta một lời, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ

chuyện gì.

… …

“ANghị lại tớià?” Bạch Huy đi vào căn viện của Bạch Thần Tinh, hỏi.

Bạch Thần Tinh gật đầu lên tiếng, “Vâng.”

“Lần này ANghị thua trên tay Diệp Thạch,có vẻnhưđã chịuđả

kíchkhông nhỏ.” Bạch Huy nói.

Bạch Thần Tinh thản nhiên nói: “Bị mộtchútmệtlà chuyện tốt đốivới người luônthuận buồm xuôi giónhư nó,conchỉ là có chútkinh ngạc,không ngờngười tên làDiệp Thạchkia lạicó thểthắngANghị.”

“Tuy rằng ANghịcótư chất không tồi, nhưngtuổivẫncòn nhỏ,conlà thúc thúccủa nó,nên chỉđiểmnómột chút.” Bạch Huy nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu, thản nhiên đáp ứng: “Conbiếtrồi.”

“ANghịđềurất thân cận vớiTrang DuvàCẩmNhạc,conthấyai thích hợpvới nóhơn?” Bạch Huy hỏi.

Bạch Thần Tinh thản nhiên nói: “Đấy là hônlễ củaBạch Nghị, tấtnhiênphảihỏinó.”

Bạch Huy thở dài: “ANghịcũng sắpthành thânrồi,còn con cứtínhsốngmộtmình như vậysao?”

Bạch Thần Tinh không để ý trả lời: “Mộtmình như vầycũng không có gì không tốt.”

Bạch Huy:“…Hạ gia phái ngườiquađây.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh híp mắt nghĩ cuối cùng phụ thân cũng nói tới đề tài chính. Hắn hơi có chút không vui nói: “Bọn họ tới làm gì?”

“Đến để giải thích. Hạ Nhược Tuyết nói chuyện năm đó là quyết định của gia tộc nàng, lúc đó nàng không hề biết, chờ tới lúc nàng biết được thì, đã chậm.” Bạch Huy nói.

Bạch Thần Tinh cười lạnh một tiếng: “Vậy sao.”

Bạch Huy bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần Tinh: “Thần Tinh, nếu như con không bỏ xuống nàng được, vậy thì tha thứ cho nàng đi, cần gì phải như

vầy.”

Bạch Thần Tinh nhíu mày lại, có chút phiền chán nói: “Phụ thân, con đã nói rồi, con và Hạ Nhược Tuyết đã sớm không còn chuyện gì. Chẳng lẽ

Hạ gia cho rằng mấy chục năm nay con sống một mình là đang thủ thân vì Hạ Nhược Tuyết? Bọn họ suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Bạch Huy nhíu mày nói: “Đã như thế, vậy vì sao mấy chục năm nay con…”

Bạch Thần Tinh có chút phiền muộn nói: “Phụ thân, vấn đề này, con không muốn nói nhiều.”

Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ,

“Rốt cuộc là con muốn thế nào đây.”

Bạch Thần Tinh nằm trên xích đu, ánh mắt rỗng tuếch, muốn thế nào, muốn thế nào…

Hắn rời đi ba năm, người hắn yêu lại thành thê tử người khác, còn có thai nữa.

https://thuviensach.vn

Nếu, nếu hắn có thể trở về sớm một chút, có phải là tất cả sẽ không trở

nên như vậy không?

Quá muộn, hết thảy đều quá muộn …

Chuyện trên đời này thay đổi trong nháy mắt, ai có thể chân chính chờ

người nào một đời một kiếp đâu?

“ThầnTinh.” Bạch Huy do dự gọi một tiếng.

“Saoạ?” Bạch Thần Tinh hồi thần, hỏi.

“Về quyểntrận pháp thưcủa gia tộcấy,conthật sự khôngnhớđãđểchỗ

nào sao?” Bạch Huy hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc đầu: “Con quênrồi.”

Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, muốn hỏi thêm, nhưng lại thấy Bạch Thần Tinh đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Huy thở dài: “Đã như vậythìquên đi.”

Bạch Huy bất đắc dĩ bước ra ngoài. Đôi mắt Bạch Thần Tinh đột nhiên mở ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ hối hận, thống hận, tiếc nuối, cuối cùng trở nên yên lặng.

… …

Lúc Hà Tĩnh Nguyệt mang theo Diệp Thạch cùng xuất hiện thì Hạ

Nhược Tuyết đã đến, trên mặt Hạ Nhược Tuyết bao một miếng lụa mỏng.

Diệp Thạch đánh giá Hạ Nhược Tuyết, âm thầm bĩu môi, thấy lụa che mặt của Hạ Nhược Tuyết mỏng như cánh ve, che cũng như không che, đúng là làm điều thừa.

https://thuviensach.vn

“Đúng là một mỹ nhân.” Diệp Thạch nói thầm.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúngthế, là một đại mỹ nhân.” Tính bài ngoại của Bạch gia rất nghiêm trọng, Bạch Thần Tinh năm đó kinh thải tuyệt diễm, nếu không phải là Hạ Nhược Tuyết đủ ưu tú, thì cũng sẽ không trở thành vị hôn thê của Bạch Thần Tinh, chỉ tiếc…

Bởi vì trong lòng có một chút suy đoán về Bạch Thần Tinh, nên Diệp Thạch nhịn không được đánh giá Hạ Nhược Tuyết thêm vài lần.

Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng liếc Diệp Thạch một cái, đôi mắt tràn ngập khinh thường và chán ghét, ánh mắt nhìn Diệp Thạch như đang nhìn một con gián xấu xí ghê tởm.

“Đừng nhìn loạn.” Hà Tĩnh Nguyệt kéo tay Diệp Thạch đi qua một bên nói nhỏ.

Diệp Thạch khó hiểu: “Tại sao?”

“Hạ Nhược Tuyếtrấtghét song nhi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch nhăn mày hỏi: “Vìsao chứ?”

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Tacũng không biết.”

Hà Tĩnh Nguyệt thầm đánh giá Hạ Nhược Tuyết, trong lòng hơi có chút khinh thường, hôn ước của Hạ Nhược Tuyết và Bạch Thần Tinh đã sớm bị giải trừ, nhưng Hạ Nhược Tuyết lại vẫn luôn tự đeo cho mình cái danh ‘vị hôn thê của Bạch Thần Tinh’.

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, nhìn thoáng qua thì thấy xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ thì đúng là vẻ mặt khắc phu, người này đợi mười mấy năm nhưng Bạch Thần Tinh vẫn không cưới, chờ thêm mấy trăm năm thì phỏng chừng Bạch Thần Tinh vẫn cũng sẽ không cưới nàng ta, chờ nàng ta biến thành https://thuviensach.vn

lão thái bà, vậy không chỉ Bạch Thần Tinh không muốn cưới nàng ta, những nam nhân khác cũng sẽ không ai muốn cưới nàng ta.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

233. Chương 233

“APhượng, ngươi trừ mời taracònmờingườicủatrận pháp tháp?

Ngươiđâylà không tintưởngta sao?” Hạ Nhược Tuyết cau mày, thần sắc không vui hỏi.

Ô Phượng lúng túng cười: “Đương nhiên là khôngphải,chỉ

lànhiềuthêmmột ngườithìdễnắm chắchơn.”

Bây giờ Diệp Thạch rất được hoan nghênh, bởi vì thực lực Diệp Thạch hơi kém, mà những tu luyện giả mời trận pháp sư đều chỉ hy vọng trận pháp sư giúp mình phá trận pháp bên ngoài bí cảnh, còn chuyện sau đó, người bình thường đều không muốn trận pháp sư nhúng tay vào.

Nếu như trận pháp sư có thực lực quá cao thì sẽ dễ có khả năng dưới lợi ích kếch xù mà phản bội, nhưng Diệp Thạch có thực lực kém, trận pháp thuật lại cao, quả thật đấy đúng là trận pháp sư mà mọi người thích nhất, huống chi rất dễ mời Diệp Thạch, vì y thích nguyên thạch. Có rất nhiều trận pháp sư cảm thấy hứng thú với thiên tài địa bảo hơn, còn nhu cầu với nguyên thạch cũng không lớn.

“Tên kiacòn trẻnhư vậythìcó thể giúpđượccái gì?” Hạ Nhược Tuyết không để bụng nói.

Ô Phượng thầm nghĩ, có chí không tại năm cao a! Dù sao Diệp Thạch cũng là người từng phá qua trận pháp mà Bạch Nghị phá không được.

https://thuviensach.vn

“Y còntrẻ, hiểuít, Nhược Tuyết,có gìngươi nhắc nhởy một chút.” Ô

Phượng trưng ra khuôn mặt tươi cười nói.

Hạ Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói thầm: “Thứ

bất nam bất nữnhư thế, nhìn làkhó chịu.”

Lời Hạ Nhược Tuyết truyền vào trong tai Diệp Thạch, Diệp Thạch trừng mắt nghiến răng.

“Lão bàgả không ra.” Diệp Thạch căm giận nói thầm.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Vẫn còn quá trẻ, quá thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết hung ác trừng Diệp Thạch, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận: “Ngươi nói cái gì?!”

Hạ Nhược Tuyết đợi Bạch Thần Tinh nhiều năm như vậy nhưng Bạch Thần Tinh lại không có nói muốn kết hôn với nàng, đây chính là nghịch lân không thể chạm đến của Hạ Nhược Tuyết.

Diệp Thạch nghiến răng không nói.

“Thôi thôi Nhược Tuyết,cần gì phảitức giận vớicon nítchứ? Coi như là cho ta mặt mũiđi.” Ô Phượng mở miệng, giữ chặt Hạ Nhược Tuyết lại.

Hạ Nhược Tuyết cắn chặt răng, nhìn Ô Phượng nói: “Được rồi,nể mặt ngươi, takhôngso đovới y.”

Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch không nói gì, âm thầm thở ra một hơi, Hạ Nhược Tuyết là võ tông nhị tinh, nếu như người này nổi giận, bọn họ không thể kháng cự nổi đâu!

Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng.

https://thuviensach.vn

“APhượng, đi thôi, khôngphải làngươiđang vội sao?” Hạ Nhược Tuyết thản nhiên nói.

Ô Phượng gật đầu, thả ra một chiếc phi thuyền, tiếp đó nói với mọi người: “Mọi ngườilên đây đi.”

Hạ Nhược Tuyết trừng mắt với Diệp Thạch, dẫn đầu đi lên phi thuyền.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, đối với việc bị Hạ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm cũng không để bụng, lững thững đi theo, nhiệm vụ giống như

vầy không có thường xuyên, lợi nhuận của nhiệm vụ này rất lớn, chỉ cần có thể kiếm đủ nguyên thạch, bị người trừng cũng không sao.

Diệp Thạch vừa lên phi thuyền thì lập tức ngây ngẩn cả người, trên phi thuyền có hòn non bộ, có đình đài lầu các, quả thật không kịp nhìn.

Trên phi thuyền còn bố trí nơi luyện đan thất, luyện khí thất, trên đây thậm chí còn có một hồ linh tuyền.

Diệp Thạch chưa từng nhìn thấy phi thuyền như vậy, y nhìn loạn chung quanh, đôi mắt tràn đầy tò mò và sợ hãi than.

Hạ Nhược Tuyết thấy bộ dáng này của Diệp Thạch, đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường nồng đậm, “Tên quê mùa khôngcókiến thức!”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết, nghiến răng nghiến lợi.

Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch như vậy thì cười cười, kéo Diệp Thạch lại nói: “DiệpThạch, ngươi đừng để ý tớilờiHạ Nhược Tuyết nói, anh hùng không hỏi xuất xứ.”

Diệp Thạch: “Ta biết.”

“Ở nước ngoài không có phi thuyền nhưnàysao?” Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch đã tỉnh táo lại, cười hỏi.

https://thuviensach.vn

“Phi thuyềnở nước ngoài không có cấp bậc cao như vầy,cũng khôngxa hoa như vầy.” Diệp Thạch nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Là như vậy à.”

Diệp Thạch nghe nói linh tuyền trên phi thuyền có thể tắm tùy ý, căn cứ theo nguyên tắc không uổng phí mà đi tắm linh tuyền, mà hành động của Diệp Thạch lại làm cho Hạ Nhược Tuyết xem thường một trận.

… …

“APhượng, sao ngươilạitìmmột tên nhócnhư vậy?” Hạ Nhược Tuyết và Ô Phượng là bạn tốt, quan hệ của hai người rất tốt, ở trước mặt Ô

Phượng, Hạ Nhược Tuyết nói chuyện rất thẳng.

Ô Phượng cười cười không để bụng: “Cũng rẻ mà.”

“Bao nhiêu?” Hạ Nhược Tuyết hỏi.

“Hai triệunguyên thạch trung phẩm.” Ô Phượng thản nhiên nói.

Hạ Nhược Tuyết bất đắc dĩ nói: “Ngươi thật đúng là tài đại khí thô, hai triệu nguyên thạch trung phẩm còn cảm thấyrẻ,mời một tên nhócnhư vậy, sợlàngươisắp chịu thiệt rồi.”

Ô Phượng cười: “Ycòn trẻ,sau nàyvẫncóthể mạnh hơn, giaohảo trướccũng không phải chuyện xấugì.”

Hạ Nhược Tuyết không cho là đúng: “Ngươi thậtcoitrọngy.”

“Cũng bình thường thôi.” Ô Phượng uống một ngụm trà.

Ô Phượng am hiểu nhìn khí huyết của con người, ở trong mắt nàng, không ngờ huyết khí của Diệp Thạch lại mạnh mẽ hơn người mang huyết mạch Phượng Hoàng như nàng, thế nên Ô Phượng rất là xem trọng Diệp https://thuviensach.vn

Thạch, nhưng, thấy Hạ Nhược Tuyết có khúc mắc với Diệp Thạch rất sâu, Ô Phượng đơn giản dời đi đề tài khác, “Chuyện ngươivàBạch Thần Tinh thế nàorồi?”

Ô Phượng và Hạ Nhược Tuyết là bạn tốt, cũng là bạn tốt với Bạch Thần Tinh, ba người còn từng ra ngoài du lịch với nhau.

Hạ Nhược Tuyết thở dài một hơi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy cô đơn, “Hắn vẫn không chịu tha thứchota.”

Ô Phượng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: “Về chuyệnnăm đó,rốt cuộcthìhắn còn muốn rối rắm bao lâuđây?! Bạch Thần Tinh trước kiacũng không phảilàngười không rõ ràng như vậymà!”

Hạ Nhược Tuyết mím môi, hôn ước giữa Hạ gia và Bạch gia đã giải trừ, những năm qua, nàng luôn có ý muốn chữa trị quan hệ với Bạch Thần Tinh, đáng tiếc Bạch Thần Tinh lại luôn là thái độ cự người ngàn dặm.

Nàng không danh không phận chờ đợi Bạch Thần Tinh nhiều năm, cũng chờ tới tâm lực sắp mệt nhọc quá độ, không biết có bao nhiêu người ở

Trung Châu đang chờ xem chuyện cười của nàng đâu.

Hạ Nhược Tuyết cắn môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Vốn là taphảixin lỗi hắn.”

Mặc dù nàng hơi kém Bạch Thần Tinh trong quá khứ một chút, nhưng cũng không quá kém, thế nhưng Bạch Thần Tinh hiện tại lại quá ưu tú, nàng đã có chút không xứng với hắn.

Thái độ của Bạch Thần Tinh mấy năm nay quá lãnh đạm, Hạ Nhược Tuyết cũng không phải là chưa từng nghĩ tới việc tìm nam nhân khác gả

cho, nhưng nàng lại không cam lòng, những nam nhân khác khi so sánh với Bạch Thần Tinh đều kém quá xa.

https://thuviensach.vn

“Chuyện lúc trước tuy rằng ngươi… Nhưngmàmột nam nhânnhưBạch Thần Tinh cũng quá keo kiệt.” Ô Phượng nói.

Hạ Nhược Tuyết cắn chặt răng, khổ sở nói: “Cũng khôngthểtrách hắn.”

Ô Phượng nhìn bộ dáng này của Hạ Nhược Tuyết, thở dài, “Lần saumàta gặp Bạch Thần Tinhthìsẽ giúp ngươi khuyên nhủ hắn.”

Trên mặt Hạ Nhược Tuyết nhất thời hiện lên vẻ cảm kích, “Cám ơn ngươi.”

Ô Phượng lắc lắc đầu: “Nhược Tuyết, ngươi không cần khách khí, hai ngươi đều là bằng hữu của ta,chuyệncác ngươi thành như bây giờ, trong lòng ta cũng không chịu nổi.”

Hạ Nhược Tuyết cúi đầu, Ô Phượng xuất thân từ Phượng Tộc, bộ tộc này đã có trong lịch sử từ rất lâu, nghe nói người trong bộ tộc có huyết mạch Phượng Hoàng, huyết mạch của Ô Phượng rất thuần khiết, có địa vị

cực cao ở Ô gia, nếu Ô Phượng ra mặt, có lẽ thái độ của Bạch Thần Tinh với mình sẽ chút thay đổi.

… …

Phi thuyền bay khoảng mười lăm ngày thì ngừng lại tại giữa một mảnh núi non trùng điệp.

Diệp Thạch quan sát những ngọn núi liên miên phập phồng này, trong mắt hiện lên vài phần tò mò.

“Đi thôi.” Ô Phượng cùng mọi người bay xuống dưới.

“Chính là nơi này.” Ô Phượng chỉ vào một trận pháp nói.

https://thuviensach.vn

“Thiên tinh bắc đẩuThanhCươngTrận.” Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết hiện lên dị sắc.

Ô Phượng gật đầu: “Đúng thế. Nhược Tuyết, ngươi thật lợi hại, chỉ

liếc mắt một cái mà đã nhận ra trận pháp này, trận pháp sư của Ô gia ta phải tìm đọc không ít điển tịch mới biết được tên của trận pháp này đấy.”

Hạ Nhược Tuyết nhíu mày có chút bất mãn: “Trước khi đến ngươi cũng không có nói đây là thượng cổ trận pháp thất cấp mà!”

Ô Phượng chỉ nói: “Là ta tin tưởng năng lực của Nhược Tuyết ngươi nha!”

“Thượng cổ trận pháp là gì thế?” Diệp Thạch nhỏ giọng hỏi Hà Tĩnh Nguyệt.

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, Diệp Thạch quả thật thiếu rất nhiều thường thức.

“Đấy chính là trận pháp lưu lại từ thời thượng cổ, ví dụ dù đều là trận pháp thất cấp, nhưng nếu là trận pháp từ thượng cổ được lưu truyền tới nay, vậy độ khó khi phá trận sẽ cao hơn rất nhiều.” Hà Tĩnh Nguyệt giải thích với Diệp Thạch.

Hạ Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thạch, tức giận nói: “Ngươi vậy mà ngay cả thượng cổ trận pháp là gì cũng không biết, rốt cuộc thì ngươi làm thế nào trở thành trận pháp sư vậy!”

Diệp Thạch nhíu mày, y không hiểu thượng cổ trận pháp thì làm sao?

Lão bà Hạ Nhược Tuyết này thật đúng là phiền!

Hà Tĩnh Nguyệt cắn chặt răng, nàng biết mà, hai triệu nguyên thạch trung phẩm không phải là số lượng nhỏ, dù Ô gia tài đại khí thô thì cũng không nên tùy tay liền hứa trả nhiều nguyên thạch như thế, thì ra là thượng https://thuviensach.vn

cổ trận pháp, phá giải thượng cổ trận pháp thất cấp hạ phẩm khó khăn hơn trận pháp thất cấp cao cấp phổ thông nhiều.

“Thượng cổ trận pháp rất khó phá hả?” Diệp Thạch có chút không hiểu.

“Thượng cổ trận pháp thập phần huyền bí, số lượng lưu truyền tới nay còn lại rất ít, rất khó phá.” Hà Tĩnh Nguyệt kiên nhẫn trả lời.

Diệp Thạch gật đầu, lên tiếng, “A.”

Trong mắt Diệp Thạch hiện lên vài phần nghi ngờ, trên quyển sách trận pháp trong tay y có ghi lại Thiên tinh bắc đẩu Thanh Cương Trận, cũng có ghi lại phương pháp phá trận, lại còn không chỉ một loại, có tới vài loại lận.

Quyển sách trận pháp trên tay mình đến tột cùng có vị trí gì trong Bạch gia?!

… …

“Trậnnàyta phá khôngđược, nếunhưlà hắn ra tay,tráilại dễ như trở bàn tay.” Hạ Nhược Tuyết cắn răng, sắc mặt có chút khó coi nói.

Nghe thấy Hạ Nhược Tuyết nhắc tới ‘người kia’, sắc mặt Ô Phượng nhất thời thay đổi.

Ô Phượng bất đắc dĩ thở dài, “Trận pháp thuậtcủa hắnnhư thế nào, ta tất nhiên làbiếtrõ, nhưng xưa đâu bằng nay, hiện giờ thân phận của hắnrấtđặc biệt,cũngkhôngdễ mời.” Giá trị con người của trận pháp sư bát cấp không phải là trận pháp sư thất cấp có thể sánh bằng.

Khi Bạch Thần Tinh bị thương năm đó, thực lực xuống dốc không phanh, sau này khôi phục lại tư chất, người liền btrở nên kỳ kỳ lạ lạ, tuy họ

https://thuviensach.vn

đã từng là bạn tốt, nhưng Ô Phượng cũng không dám trêu chọc Bạch Thần Tinh.

Diệp Thạch nghe hai người nói chuyện, đoán ra ‘người kia’ mà bọn họ

nói tới chính là ‘Bạch Thần Tinh’, từ thần sắc hai người toát ra mà xem, Diệp Thạch cảm thấy Bạch Thần Tinh có vẻ thật sự là một đại nhân vật rất rất mạnh.

Tâm tình Diệp Thạch nhất thời có chút phức tạp, Bạch Thần Tinh thật sự là… phụ thân của y sao?

Nếu là vậy, vậy tại sao hắn lại không cần mẫu phụ? Hắn sẽ thích y sao?

Hạ Nhược Tuyết nhìn đại trận nói: “ThanhCươngTrận có thể hóa giảitất cảcông kích, nếu ngươi tìmđược mộtvõ tôn liên tục công kíchthìcó lẽ

cóhyvọng phá trận.”

Ô Phượng cười khổ, võ tôn nào dễ tìm được như vậy, những nhân vật võ tôn, phần lớn đều là một phương tung hoành, phủ lãm thiên hạ.

“Để ta thử xem được không?” Diệp Thạch lên tiếng.

Nếu như không phá trận được, vậy sợ rằng y chỉ có thể lấy một phần trong hai triệu nguyên thạch trung phẩm, mà một chuyến đi này qua lại đã tốn không ít thời gian, Diệp Thạch cũng không muốn cứ như vậy mà đi một chuyến uổng công.

“Ngươi có thể phá trận?” Ô Phượng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thạch.

Bản lĩnh của Hạ Nhược Tuyết thì Ô Phượng cũng biết, nếu ngay cả

nàng cũng không phá được, vậy trên đời này sợ là không có mấy trận pháp sư thất cấp có thể phá.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch hơi ngại ngùng gãi đầu, nói: “Có thể thử một lần, nhưngmàta không có gì nắm chắc.”

Hạ Nhược Tuyết nhíu mày nhìn Diệp Thạch, hừ lạnh nói: “Thượng cổ

trận phápcũngkhôngdễ pháđâu, ngươicoi chừngbị trận pháp phản phệ.”

Diệp Thạch nhíu mày, lạnh lùng nói: “Làm phiền Hạ tiểu thư quan tâm, bản lĩnh tự bảo vệ mình, ta vẫn có.”

Diệp Thạch âm thầm nghiến răng, đến Trung Châu, tựa hồ y vẫn luôn bị người ta coi thường, rốt cuộc thì người Trung Châu có gì khiến họ kiêu ngạo? Tài nguyên dư thừa như vậy mà thực lực lại yếu như thế.

Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Ô Phượng đánh giá Diệp Thạch, tuy rằng Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Thạch không vừa mắt, nhưng Ô Phượng lại cảm thấy Diệp Thạch không tồi, rất muốn dìu dắt một phần.

Hai mắt Diệp Thạch sáng lên ánh xanh, Ô Phượng nhìn hai mắt Diệp Thạch, hơi hơi nheo mắt lại, Linh Văn Nhãn cũng có phân chia phẩm cấp, trong mắt Diệp Thạch phiếm ra ánh sáng xanh, không ngờ lại giống nhau không khác gì Linh Văn Nhãn của Bạch Thần Tinh.

Linh Văn Nhãn của Bạch Thần Tinh là cực phẩm, cả Trung Châu cũng chỉ có Linh Văn Nhãn của Bạch Thần Tinh có phẩm chất cực phẩm, chẳng lẽ Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch có cùng phẩm cấp với của Bạch Thần Tinh?

Ô Phượng híp mắt, tuy nói Linh Văn Nhãn là xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng Linh Văn Nhãn có phẩm chất cao như vậy, hẳn là chỉ có ở những trận pháp thế gia mới có thể xuất hiện.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

234. Chương 234

Diệp Thạch nhanh chóng động tay, thảy ra một đám trận kỳ, chúng nó nhanh chóng kết thành những trận pháp nhỏ.

“Bạo!” Diệp Thạch nhẹ quát một tiếng, tiếng nổ liên tiếp vang lên.

“LiênHoànPháPháp!” Ô Phượng kinh ngạc nhìn Diệp Thạch, trong mắt đầy là khiếp sợ.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc nồng đậm, ngay cả thượng cổ trận pháp là gì Diệp Thạch cũng không biết, vậy mà lại hiểu được pháp quyết phá trận Liên Hoàn Phá Pháp.

“Saongươilạibiết LiênHoànPháPháp?” Sắc mặt Hạ Nhược Tuyết âm trầm, hỏi.

“Mắc mớ gì tới ngươi!” Diệp Thạch không kiên nhẫn nói.

“Biết điều chútđi, ngươinênnóicho ta biết là tại sao.” Uy áp võ tông trên người Hạ Nhược Tuyết tản ra, Diệp Thạch bị áp chế có chút thở không nổi.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, siết chặt tay, khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng.

“Ta học được từtrongbí cảnh.” Diệp Thạch cắn răng nói.

https://thuviensach.vn

Hạ Nhược Tuyết hoài nghi quan sát Diệp Thạch.

“Ngươi nói láo!Làngươi học trộm trận pháptừBạch giađúng không!”

Hạ Nhược Tuyết hung dữ nói.

“Hạ tiểu thư, ngươi không nên nói bậy! Diệp Thạchlàtới từ nước ngoài,sau khi yđến Trung Châuthìvẫn luônở trongtrận pháp tháp, sao lạicó thểnhấc lên quan hệvớiBạch giađược?” Hà Tĩnh Nguyệt dựa vào lý lẽ cố

gắng minh oan cho Diệp Thạch. Học trộm công pháp của đại gia tộc là điều tối kỵ, nếu như Diệp Thạch bị trúng tội danh này, trận pháp tháp cũng không bảo đảm cho Diệp Thạch được.

Ô Phượng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diệp Thạch, sau đó nói với Hạ Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết,LiênHoànPháPháp là tuyệt họccủaBạch gia, cho tới bây giờ đềuvẫnbị Bạch gia trông coirấtnghiêm,chỉchút thực lực ấycủaDiệp Thạchthì làm saocó thể học trộmđồ trongBạch giađược?!Phápquyết này hẳnlàdo ytrùng hợp học đượcđâu đó.”

Hà Tĩnh Nguyệt cũng nói: “Đúng đó! Tuy rằngLiên HoànPháPháp là tuyệt họccủaBạch gia,thếnhưng cũng cómấygia tộckhácbiếtloại pháp quyết nàymà!” Tuy thế, nhưng trừ Bạch gia ra, thì những gia tộc biết pháp quyết này đã từ từ xuống dốc, Liên Hoàn Phá Pháp cũng thất truyền.

Hạ Nhược Tuyết cau mày nhìn Diệp Thạch, uy hiếp: “Ngươi cẩn thận một chút cho ta đấy.”

Diệp Thạch cắn răng, nhưng kiêng kị thực lực Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thạch cũng không nói gì thêm.

Hạ Nhược Tuyết thấy trận pháp đã bị Diệp Thạch phá, cảm thấy không còn thể diện, liền ngồi phi hành pháp khí rời đi.

Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng Hạ Nhược Tuyết, trong mắt là nồng đậm ý lạnh.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng có chút áy náy nói với Diệp Thạch: “Xin lỗi, tính tình Nhược Tuyết có chút thẳng thắn.”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không sao.”

Diệp Thạch tuy nói không sao, nhưng trong lòng lại khó chịu, coi như

y thật sự trộm tuyệt học của Bạch gia thì sao, có liên quan tới họ Hạ à, Bạch Thần Tinh căn bản không cần nàng ta, nàng ta lại thật sự coi mình là người Bạch gia, quả thực không biết nói gì.

Ô Phượng đánh giá Diệp Thạch một chút, cười ôn hòa: “Diệp Thạch, thực lực về trận pháp của ngươi thực sự rất mạnh nha!”

“Tiền bối quá khen.” Diệp Thạch khiêm tốn nói.

Ô Phượng cười nói: “Lúc trước bên ngoàicó lờiđồnrằngtrận pháp thuậtcủangươivượt xangười mạnh nhất trong đám tiểu bối củaBạch gialàBạch Nghị,khi ấyta còn không tin,nhưng bây giờ thấy được, trận pháp thuậtcủangươi quả nhiênmạnh hơnBạch Nghị.”

“TênBạch Nghịkiachỉ biết quan hệ nam nữ loạncả lên,như vậy thìtrận pháp thuật sao có thể tốtđược.” Diệp Thạch bĩu môi nói, Diệp Thạch có thành kiến với Bạch Nghị rất sâu, thật sự không nói nên cái lời gì hay cho Bạch Nghị được.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

Ô Phượng cười: “Trận pháp thuậtcủa ngươitráilại rất có phong phạmcủaBạch Thần Tinh,LiênHoànPháPháprất khó khống chế, không cẩn thậnthìngược lại sẽ phản phệ người thi thuật,dẫu vậy, phátrận thuậtnàycũng là một loạimàBạch Thần Tinh thích dùng nhất, có đôi khi, rõ ràng hắn cóbiếtbao nhiêu loại thủ đoạn,nhưnglạichỉthiên vị loại thủ đoạn nguy hiểm này.”

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Diệp Thạch có chút phức tạp: “Ta cũng không có bản lĩnhnhưBạch Thần Tinh tiền bối, ta chỉbiếtmột loại phá trận thuật này,may màcó thể phá trận.”

Ô Phượng cười an ủi: “Biết đượcmột loạilàđãrấtgiỏirồi đó, trận pháp thuậtcủaNhược Tuyết cũng hết sức xuất sắc,nhưngngay cả vậynàng cũng không có biện phápphá trậnđâu.”

Diệp Thạch híp mắt nghĩ thầm, trận pháp thuật của Hạ Nhược Tuyết đã không cao, tính tình lại còn thối như vậy, khó trách Bạch Thần Tinh không cần nàng ta.

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nhìn Ô Phượng, hỏi: “Tiền bối, ngươivàBạch Thần Tinh tiền bối rấtthân?”

Ô Phượng gật đầu: “Bọnta là bằng hữu.”

“Có phải là hắn rấtthíchcái người tên làHạ Nhược Tuyếtvừa rồi không?” Diệp Thạch hỏi.

Ô Phượng thở dài gật đầu: “Trước kiabọn họ là một đôi bích nhân, đáng tiếc…”

Diệp Thạch mím môi, trong lòng bỗng dưng rầu rĩ, nhưng Diệp Thạch cũng không biết mình đang bực bội gì.

… …

Ô Phượng đưa thêm một triệu nguyên thạch trung phẩm cho Diệp Thạch, Diệp Thạch cầm nguyên thạch, đi theo Hà Tĩnh Nguyệt về tới trận pháp tháp.

Hà Hiền vừa nhìn thấy hai người: “Trở lạirồi?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn thấy Hà Hiền thì mong chờ hỏi: “Hội trưởng,đãcó tin tứcvềMộ Thầnchưa?”

Hà Hiền lắc lắc đầu: “Không có.”

Diệp Thạch gục đầu xuống, giọng nói có chút thất hồn lạc phách:

“Khôngcó đạolý!Cũng đã hơnba thángrồi, Mộ Thần hẳn là đã sớm lại đây mới đúng chứ.”

Hà Hiền nghe thấy lời Diệp Thạch nói thầm, khóe miệng run run một chút.

Hắn đã hỏi thăm, đã mấy ngàn năm đan tháp không có đan sư truyền tống tới đây, trưởng lão đan tháp nói, nguyên thạch thượng phẩm trong truyền tống trận của đan tháp ở nước ngoài đã sớm bị dùng sạch, do ở nước ngoài nên cũng không bổ sung được, mà theo lời Diệp Thạch nói, Mộ Thần kia trừ trận pháp thuật ra thì am hiểu nhất chính là luyện đan thuật.

Hà Hiền nhẹ hít một hơi, ngay cả theo như Diệp Thạch nói là Mộ

Thần thật sự có thể đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, thì hắn cũng vẫn không thể truyền tống tới đây.

Hà Hiền nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ đợi của Diệp Thạch, cuối cùng cũng không có đem tin tức này nói cho Diệp Thạch.

“Lần nàyngươivận dụngLiênHoànPhá Phápđểphá trận?” Sắc mặt Hà Hiền ngưng trọng hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Phải.”

“Ông nội, saongài lạibiết?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu mà hỏi.

“Hạ Nhược Tuyếtvừa rồitớitìm Bạch gia, nói cho ngườicủaBạch giabiếtviệc này, trong khoảng thời gian nàycác ngươiđừngđi ra ngoài, ít https://thuviensach.vn

nhấtđợiqua chuyện này đã.” Hà Hiền hít nhẹ một hơi rồi nói.

“Tạisao bây giờkhông thể rangoài? LiênHoànPháPhápcó vấn đề

gìhả?” Diệp Thạch không hiểu.

Hà Hiền liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, bất đắc dĩ giải thích:

“Tuytrước kia LiênHoànPháPháp khôngchỉ cóngười Bạch giabiết, nhưngnhữnggia

tộc

khácbiếtthuật

phápnàyđều

đãxuống

dốchết,màthuậtpháp này cũng bị thất truyền, cho nên,bây giờthuậtpháp nàytương đương với tuyệt họccủaBạch gia,ởBạch gia,chỉ có đệ tử dòng chínhmới đượchọctập nó.”

“Ngươinghĩ đi,thuật pháp màchỉ có đệ tử dòng chính Bạch giamới đượchọc,vậy màngươi lạibiết, người Bạch gia sẽ nghĩ thế nào?”

Diệp Thạch mím môi, hơi do dự hỏi: “Người Bạch giasẽkhông phải làđang…muốn giết tachứ?”

“Cũng có khả năng này,nhưng chắcbọn họ sẽ khôngra tay quá trắng trợn, ngươi bây giờ còn quá yếu.” Hà Hiền nói với Diệp Thạch.

Khuôn mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ xấu hổ. Quá yếu. Y đúng là quá yếu. Khi đối mặt với Hạ Nhược Tuyết có cấp bậc võ tông, y ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có.

“Nữ nhân nàybịgìthế!” Hà Tĩnh Nguyệt bực mình lầm bầm.

Hà Hiền lắc đầu: “Hạ Nhược Tuyết đã muốn gảchoBạch Thần Tinhđếnđiên rồi,vừa mớibiếtđượctin tứcđãchạy tớinói cho Bạch gia.”

Diệp Thạch khó hiểu hỏi: “Hạ Nhược Tuyết nói cho Bạch giabiết thìcó chỗ tốt gì sao?”

https://thuviensach.vn

Hà Hiền nhún vai: “Cũng khôngcóbao nhiêu chỗ tốt, có lẽ Bạch gia sẽ

cảm kíchvìnàng báo tin?Nhưng màDiệp Thạchà, gần đây ngươiđừng nênrời khỏi trận pháp tháp, ta nghe nóitựa hồ Bạch Ly Phongđangcảm thấy hứng thúvớingươiđấy.”

Diệp Thạch nhíu mày không hiểu: “Bạch Ly Phong là ai? Tatừngđắc tộivớihắnhả?”

Hà Hiền lắc đầu: “Bạch Ly Phong làanh traicùng cha khác mẹcủaBạch Thần Tinh, tuy rằng Bạch Ly Phong không có Linh Văn Nhãn, nhưnglúc còntrẻ tuổithìtrận pháp thuật cũng làsố một số haitrongBạch gia,thếnhưng dothiên phúcủaBạch Thần Tinh rất cao,trong thế hệ đó,người người đều bị

Bạch Thần Tinh áp chế thở không nổi.”

“Dần dà, tâm tính Bạch Ly Phong bắt đầu vặn vẹo, hắn bắt đầu nghiên cứu thuật đổi mắt.” Sắc mặt Hà Hiền âm trầm kể.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ông nội, saocon chưa từngnghe ngàikể

tới?Hắntathật sựdám làm thế?”

“NhữngngườimàBạch Ly Phongbắtđều lànhữngtu sĩ khôngcóchỗdựa, thực lực cũng đều tương đối thấp.Tuy nói‘điđêm nhiềuthì sẽ có ngày gặp ma’,cuối cùng cũngsẽ có dấu vết để lạithôi,nhưngBạch Ly Phonglạilàmrấtsạch sẽ, trongtay ta không có chứng cớ,màhắn lại là người Bạch gia, đương nhiên khôngthểchỉ tộilung tung,nếu làmkhông tốt còn bị

cắn ngược lại.” Hà Hiền bất đắc dĩ nói.

Diệp Thạch rũ mắt. Bạch Nghị, Bạch Ly Phong, Bạch Cẩm Nhạc, Bạch Thần Tinh, từng người đều muốn đối nghịch với y, chắc kiếp trước y và Bạch gia có cừu oán đúng không.

… …

Linh Tháp Châu.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đứng ở minh văn tháp tầng thứ bảy, sắc mặt tối tăm khiến người ta vừa thấy liền mao cốt tủng nhiên*.

*Mao cốt tủng nhiên: rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra. (TheoLeo săn Sư Tử)

“Không thể sử dụng? Tại sao lại không thể? Trận pháp này không có vấn đề!” Mộ Thần âm trầm hỏi.

Truyền tống trận trong trận pháp tháp thì không đủ nguyên thạch, truyền tống trận trong đan tháp thì không đủ nguyên thạch thượng phẩm, thế nên hắn lại đi qua phù tháp, kết quả truyền tống trận trong phù tháp lại bởi vì lâu năm ít tu sửa, nên đã bị hư.

Tháp Linh của minh văn tháp có chút ngại ngùng nói: “Truyền tống trậnởbên nàyđúng làkhông có vấn đềgì, nhưngmà, truyền tống trậncủa bên kia lạicóvấn đề,chỉ cótrận phápbên này tốt cũng khôngsửdụngđược.”

Mộ Thần cắn răng, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Mộ Thần siết chặt tay, lúc trước, khi hắn nhẫn tâm đưa Diệp Thạch truyền tống qua kia, hắn cho rằng dù gì cũng còn bốn tháp, cũng sẽ có một cái tháp có thể truyền tống được, không được bao lâu nữa là hắn có thể đi tới tìm Diệp Thạch rồi. Kết quả, hắn tốn hơn ba tháng, lục tục đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, phù tháp, minh văn tháp, thế nhưng, truyền tống trận trong ba tòa tháp lại đều liên tiếp bị đủ vấn đề.

Chỉ còn một tòa luyện khí tháp cuối cùng, nếu như luyện khí tháp cũng xảy ra vấn đề thì sao? Hắn nên làm gì đây? Hắn phải làm sao mới có thể đi đến Trung Châu đây?

Diệp Thạch sống ở Trung Châu thế nào? Y có bị nguy hiểm không? Y

có lại xung đột với Trang Du không? Y có chịu ủy khuất không?

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến Diệp Thạch, Mộ Thần nhất thời lòng đau như cắt, người mà hắn vẫn luôn che chở trong lòng bàn tay lại bị hắn đưa đến Trung Châu, chiến đấu một mình như vặy, y có sợ hãi không? Có cô đơn không? Có nghĩ tới hắn không? Bây giờ y sống có tốt không?

Nếu biết vậy, nếu biết vậy…

Mộ Thần xoay người đi ra khỏi minh văn tháp, bước về hướng có luyện khí tháp, bây giờ không phải là lúc để suy sút, chỉ còn lại một cái luyện khí tháp, dẫu cả năm cái tháp đều xảy ra vấn đề, hắn cũng phải nghĩ

ra cách khác để nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Thạch!

Thấy Mộ Thần bị truyền tống ra, sắc mặt mấy người chung quanh đều có chút cổ quái.

“Sao Mộ Thần vẫn còn chưa bị truyền tống đi vậy?! Rõ ràng thời gian hắn ở tầng thứ bảy dài vậy mà?”

“Hắn đã định trướclàtruyền tống khôngđược.”

“Diệp Thạchđãrời đi lâu như vậymàMộ Thầnvẫncònở đây, Mộ Thần bị

từ bỏrồi!”

… …

Mộ Thần cắn răng, đi về hướng có luyện khí tháp, bỏ lại đám người phía sau.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

235. Chương 235

Vẻ mặt Diệp Thạch tràn đầy hoài niệm chơi đùa con dao găm trên tay, con dao găm này tên là Long Tuyền, có xuất xứ từ trong tay một vị luyện khí sư ở Huyền Phong đế quốc.

Nó chính là món quà mà năm đó Mộ Thần mua được trong buổi đấu giá, là vật mà Mộ Thần chính thức đưa cho y khi y mới chỉ gặp được Mộ

Thần không lâu.

Với ánh mắt hiện giờ của Diệp Thạch, con dao găm này dùng vật liệu không tốt, cũng đúc quá thô ráp, một chưởng là nát.

Nhưng mà, bởi vì đây chính là món quà đầu tiên Mộ Thần đưa cho y, thế nên y vẫn luôn rất thận trọng trân quý.

Diệp Thạch nhìn con dao găm trên tay, một màn quá khứ chung với Mộ Thần hiện lên trong đầu, nước mắt không kiềm được rơi ra khỏi hốc mắt.

“Mộ Thần, ngươiđangởđâu?Bọn họ đều khi dễ Thạch Đầu.Thạch Đầu rất nhớ ngươi.Chừng nàongươi mới tớitìm Thạch Đầuđây?” Diệp Thạch lẩm bẩm, giọt lệ trong suốt rơi xuống trên thân dao găm.

Diệp Thạch gục đầu xuống, nỗi tưởng niệm trong lòng càng ngày càng tăng.

https://thuviensach.vn

“Diệp Thạch.” Một trận tiếng đập cửa vang lên.

“Vào đi.” Diệp Thạch vội vàng lau khô nước mắt.

Hà Tĩnh Nguyệt đi vào mới phát hiện sắc mặt Diệp Thạch không đúng lắm, thế nhưng Hà Tĩnh Nguyệt cũng không có hỏi gì, “Diệp Thạch, ngươicũng đãtớiđây lâurồi, cócầnđan dượcgì không?ỞTrung Châu có rất nhiều luyện dược sư lợi hại, cũng có rất nhiềuloạiđan dược cóthểtrợ giúp tu luyệnđó.”

Diệp Thạch lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào: “Không cần, ta córồi.”

Hà Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên: “Ngươi có?”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ừ.Mộ Thần đã sớm chuẩn bị tốtchotarồi.”

Diệp Thạch vung tay lên, hơn mười bình đan dược chợt xuất hiện ở

trước mặt Hà Tĩnh Nguyệt.

Tài nguyên ở Trung Châu phong phú hơn nhiều ở nước ngoài, mà Hà Tĩnh Nguyệt là cháu gái của tháp chủ trận pháp tháp, thân phận quý trọng, thế nên tất nhiên là sẽ không mơ tưởng tới đan dược của y, bởi vậy lúc Diệp Thạch lấy đan dược ra cũng không có gì cố kỵ.

Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch lấy ra đan dược thì nhất thời kinh sợ, trong đám đan dược mà Diệp Thạch lấy ra có không ít chủng loại, tác dụng cũng khác nhau, đều là đan dược có ích cho võ hoàng, mà quan trọng nhất là, đám đan dược này vậy mà tất cả đều có phẩm chất cực phẩm!

Diệp Thạch thế mà có nhiều đan dược như vậy, khó trách thực lực của y lại tăng lên nhanh vậy.

https://thuviensach.vn

Nếu ăn quá nhiều đan dược có phẩm chất kém thì sẽ hình thành đan độc trong cơ thể, còn đan dược cực phẩm thì sẽ không có loại băn khoăn này. Thế nhưng, đan dược cực phẩm chỉ có những luyện dược sư thực lực cực kỳ cường hãn mới có thể luyện chế ra.

“Những đan dược này là ngươi có được từ chỗ nào?” Hà Tĩnh Nguyệt nhăn mày hỏi, số đan dược này, quả thật ngay cả chính nàng cũng không thể không động tâm!

Đôi mắt Diệp Thạch vô cùng ôn nhu, “Mộ Thần đưa cho.”

Mộ Thần, lại là Mộ Thần. Chẳng lẽ thực sự có người như vậy, đó không phải là do Diệp Thạch tưởng tượng ra sao?

“Đan dược do Mộ Thần luyện chế ra đều là đan dược cực phẩm hả?”

Hà Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Mộ Thần tuy rất lợi hại, nhưng mà đan dược hắn luyện ra cũng có trung phẩm, thượng phẩm, còn đan dược cực phẩm thì ít hơn. Nhưng Mộ Thần đối với ta rất tốt, trung phẩm và thượng phẩm đều bán đi, còn cực phẩm thì để cho ta.”

Hà Tĩnh Nguyệt cau mày, dựa theo lời Diệp Thạch nói thì Mộ Thần cũng bằng tuổi y, mà một luyện dược sư bằng tuổi Diệp Thạch lại có thể

luyện chế ra nhiều loại đan dược lục cấp cực phẩm sao? Đáng tiếc… dù luyện đan thuật của Mộ Thần cao tới đâu, hắn cũng không có khả năng thông qua đan tháp truyền tống tới đây.

“Đan tháp vẫn chưa có người nào bị truyền tống qua sao? Luyện đan thuật của Mộ Thần rõ ràng tốt như vậy mà.” Diệp Thạch rối rắm nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn vẻ mặt Diệp Thạch tràn đầy chờ đợi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy.

https://thuviensach.vn

“Vẫn chưa có tin tức.” Giọng nói Hà Tĩnh Nguyệt khô khốc.

Diệp Thạch cúi đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng.

… …

Bạch gia.

“ThầnTinh thiếu gia, Ô Phượng tiểu thư tới chơi.” Một người hầu đi tới báo cáo.

Bạch Thần Tinh nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia sáng, “Ô

Phượng?Cũng đã lâuchưagặp nàngta rồi, để cho nàngtavào đi.”

Ô Phượng đi vào, cười nhìn Bạch Thần Tinh: “Đã lâu không gặp.”

Bạch Thần Tinh cũng cười: “Đúng là đã lâu không gặp.Nghe nói ngươi lại khai quật một cái di tích, kiếm một số lớnhả?”

Ô Phượng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói: “Chỉ nhỏ thôi,nào có nhiều như vậyđược.Vì cáidi tíchkia màtaphảitổn thấttớimấyngười đấy, tuy rằng bên ngoàidi tích cóbố trí trận pháp thượng cổ, nhưng đồ vật bên tronglại ít đếnđáng thương, thiếu chút nữalàtađãlỗ vốnrồi.”

“Nghe nói ngươimờingười mới củatrận pháp tháp ra tay?Sao ngươikhôngmời ngườiBạch gia?” Bạch Thần Tinh vuốt ve chén trà trên tay, thản nhiên hỏi.

Ô Phượng nhún vai nói: “MờiDiệp Thạchchỉ lànhân tiệnmà thôi, không nghĩ tớiylại trởthành chủ lực.Trước đó ta cho rằng Nhược Tuyết có thể phá trận, nào biết nànglại không biết phátrận pháp thượng cổ thất cấp.”

Bạch Thần Tinh lẳng lặng tựa vào trên ghế, nghe thấy tên Hạ Nhược Tuyết, sắc mặt cũng không có chút biến hóa.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng có chút oán trách liếc nhìn Bạch Thần Tinh, “MờiDiệp Thạchrất rẻ đó!Giá trị con ngườicủa trận pháp sư Bạch giacác ngươiquácao!Số tiền ta kiếmđược cũngkhông đủ trả thù laochobọn họnữa.”

“Rất rẻ?Rẻ cỡ nào?” Bạch Thần Tinh hỏi.

“Hai triệu nguyên thạch trung phẩm.” Ô Phượng vươn ra hai ngón tay nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu, khẽ cười: “Chỉ tốn hai triệu nguyên thạch trung phẩmđãpháđượcmột trận pháp thượng cổ thất cấp,đúng là rất rẻ.Quanhiều năm vậyrồi màngươi vẫnbiếtlừacon nít như ngày nào.”

Ô Phượng ngượng ngùng cười: “Tacó cho y thêmmột triệumà. Lại nói, Diệp Thạchkia đúng làkhông tồi,dù làBạch NghịcủaBạch gia các ngươithìchỉ sợ cũngphảikémhơnvài phần.”

Bạch Thần Tinh nhíu mày ngoài ý muốn: “Ngươi đánh giá cao Diệp Thạch như vậy?”

“Huyết mạch củaycó chút đặc biệt, sợlà cũng nhưta, khôngphải là nhân loạithuần túy, tavừanhìn thấyyđã cảm thấyrấtthân.” Ô Phượng cười, thản nhiên nói.

“Ycóhuyếtmạch thượng cổ yêu thú?” Bạch Thần Tinh nâng cằm, thuận miệng hỏi.

Ô Phượng lắc đầu, chậm rãi nói: “Cũngkhông giống như làhuyếtmạch yêu thú, có chút giống huyết mạchLinhTộc.”

“Cái chủng tộc LinhTộc nàyrất làthần bí, nghe nóingườibộ tộc nàycũngkhông khác thường nhân,nhưng đứa nhỏ được sinhra đều là nam hoặc là song nhi, chu kỳ mang thaicũng dài hơnthường nhân.”

https://thuviensach.vn

“Tư chấtcủa tộc nhân LinhTộcrất dễphân biệt, nghe nói có một loại tộc nhân thức tỉnhxong, có thể tính toánsinhmệnh, nghịch thiên cải mệnh.LinhTộc tuyệt tích đã lâu, Diệp Thạch có phải hay không ta cũng không xác định.”

Bạch Thần Tinh nhìn Ô Phượng: “Ngươi nói nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn nóivề điều gì?”

“Diệp Thạch là một song nhiđónha! Ngươi khôngđikhuyên nhủđám ngườitrẻ tuổi Bạch giacác ngươitheođuổiy hả?Nếu nhưbắt được y về, Bạch gia các ngươi liền kiếmlớn.” Ô Phượng có chút bỡn cợt nói.

Bạch Thần Tinh cười, tuỳ ý nói: “Cho dù muốn theo đuổi, cũngphải nhìn xemngười tacó chấp nhận hay không.”

“Thế chuyện ngươivàNhược Tuyết, ngươi rốt cuộcđangnghĩgì?” Ô

Phượng nhẫn nhẫn, rốt cục cũng mở miệng.

Bạch Thần Tinh thản nhiên nói: “Chuyện của ta vàNhược Tuyết đã qua.”

“Nếuđãqua,thếnhiều nămnayngươi vẫn luôn cô độc như vậy là vìsao?”

Ô Phượng nhíu mày hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc đầu: “Chuyện tavẫn luôn độc thânkhông có một chút liên quan nào vớinàngta cả. Nếungươi thật sự muốntốt chonàng ta thìnênkhuyên nàng đổingười khácđi.”

Ô Phượng nhăn chặt mày nhìn Bạch Thần Tinh, chung quy cũng không nói gì thêm.

… …

https://thuviensach.vn

Bởi vì được Hà Hiền cảnh cáo, khoảng thời gian này Diệp Thạch vẫn luôn ở trong trận pháp tháp tu luyện tăng lên thực lực, thực lực Diệp Thạch nhanh chóng tăng lên tới cảnh giới võ hoàng tứ tinh.

“Thực lực ngươi tiến bộ nhanhquá.” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, nhịn không được mà cảm thán.

Bạch Nghị bây giờ là võ hoàng ngũ tinh, chiếu theo tiến độ của Diệp Thạch thì chắc hẳn có thể nhanh chóng bắt kịp Bạch Nghị, nếu như tu vi Diệp Thạch tăng lên trước Bạch Nghị, không biết sắc mặt Bạch Nghị sẽ là cái dạng gì.

Diệp Thạch miễn cưỡng cười: “Ta muốn tăngthực lựcnhanhhơn nữa, thực lực của tacàng mạnh thì mới có thể càng sớmtìm được Mộ Thần.”

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Ngươicómuốnđi dạo xung quanhtrận pháp tháp không?Ngươiđãtới lâu như vậymà vẫn chưacó đi dạo trận pháp tháplần nào cả.”

Diệp Thạch gật đầu đồng ý: “Được!”

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng thực lực trận pháp tháp theo không kịp Bạch gia một tay che trời, nhưng dù gì cũng là thế lực có võ tôn tọa trấn, không phải là những thế lực ở nước ngoài có thể sánh bằng.

Ven đường đi Diệp Thạch gặp được rất nhiều trận pháp sư.

“Đây lànơitreo giải thưởngcủatrận pháp tháphả?” Diệp Thạch đầy hưng trí hỏi.

“Đúng vậy.” Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu.

Đôi mắt Diệp Thạch đầy hứng thú loạn nhìn chung quanh, “Đó là cái gì?” Nhìn thấy giải thưởng đứng đầu bảng, tim Diệp Thạch đập mạnh, sắc https://thuviensach.vn

mặt lại duy trì vẻ bình tĩnh.

“Là giải thưởngdoBạch gia treo–sáchtrận pháp tổ truyềncủaBạch gia.”

Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“Quyển sáchtrận pháp tổ truyềnđórất lợi hại phải không?Hình ảnh nàynhìn có hơirách rướiquá thì phải.” Diệp Thạch hỏi.

“Đương nhiênlàlợi hại, truyền thuyếtkểsáchtrận pháp bao hàm toàn diệnvề trận pháp thuật, ghi lại các loại tri thức trận pháp cao thâm, làsáchthần đệ nhấtcủagiới trận pháp,nhìnrách rướinhư vậylà bởi vì bộ sách truyền thừa cần phải cóhuyết mạch Bạch giamớimở rađược.” Trong mắt Hà Tĩnh Nguyệt hiện lên vài phần sùng bái.

“Người Bạch gia đều có thể mở ra sách này sao?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Làm sao có thể, chỉ có huyết mạch Bạch gia tinh thuầnnhất mới có thểmở rađược,còn ở trên tayngười thường,nó chỉ làmột quyểnsáchbình thường không có gì lạ, Bạch gia truyền thừa đến hiện tại, chỉ có mộtmìnhBạch Thần Tinhmớicó thểmở raquyển sách này.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch bỗng nhiên siết chặt tay. Bạch Thần Tinh, lại là Bạch Thần Tinh.

“Chỉ có Bạch Thần Tinh có thể?Vậyhuyết mạchkhác trongdòng chính Bạch giathì sao?” Diệp Thạch hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Nghe nói chỉ cómìnhBạch Thần Tinh có thểmở, Bạch giađãlưu chuyểnhàngchục thế hệ, huyết mạch đã sớm khôngthuần nhưlúc trước, Bạch Thần Tinh phản tổ ra huyết mạch lão tổ

Bạch gia mới maymắnmở raquyển sáchtrận phápkia.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Mà sao sách kialạibị mất?”

“Bị Bạch Thần Tinhlàm mất.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch nhíu mày, có chút không hiểu: “Bị Bạch Thần Tinhlàm mất? Vậy hắn không đi tìm sao?”

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Không có, Bạch Thần Tinh này tuy thực lực cao cường, trận pháp thuật cũng cao cường, nhưng tính tình lại rất kỳ lạ.”

Diệp Thạch nhíu mày, nhìn giá giải thưởng ghi trên bảng là mười ngàn nguyên thạch thượng phẩm, cảm xúc nhịn không được có chút mênh mông.

Mười ngàn, nhiều nguyên thạch như vậy đúng là đủ cho mình quay về một chuyến đón Mộ Thần, thế nhưng… Bạch gia chướng khí mù mịt, đám người kia sẽ không quỵt nợ chứ?

Rốt cuộc thì sao quyển sách này lại rơi vào tay Diệp Tầm? Theo lời Trần thúc kể thì mẫu phụ thật sự chưa từng đề cập tới quyển sách trận pháp này bao giờ, nói không chừng là cũng không biết có sách trận pháp tồn tại.

Vật mà mẫu phụ cũng không biết, vậy vì sao Diệp Tầm lại có được? Sách này là từ trong tay Bạch Thần Tinh biết mất? Thế sao Bạch Thần Tinh không đi tìm?

Nhất mạch dòng chính Bạch gia chỉ có mình Bạch Thần Tinh có thể

mở ra, nhưng máu của mình vậy mà cũng có thể mở ra.

Diệp Thạch cắn chặt răng, trong lòng có loại xúc động muốn tìm Bạch Thần Tinh hỏi rõ ràng, nhưng chợt nghĩ tới Bạch Nghị nơi nơi giúp đỡ

Trang Du đối phó mình, Bạch Cẩm Nhạc khinh thường mình, và Bạch Ly Phong mơ tưởng tới cặp mắt của mình, Diệp Thạch lại đánh một tiếng trống lui lại. Đức hạnh người Bạch gia đều như thế kia, chắc Bạch Thần Tinh cũng không khá hơn chút nào.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

236. Chương 236

Trong luyện khí tháp tại Linh Tháp Châu.

Mộ Thần nhìn truyền tống trận tại tầng thứ bảy của luyện khí tháp đã bị hư hao, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, luống cuống. Đã đến thế giới này lâu như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên Mộ Thần có cảm giác sợ hãi suy sụp đến thế.

Dù là khi đối mặt với thú triều điên cuồng, Mộ Thần cũng đều có bộ

dạng khí định thần nhàn như đã định trước.

Cả năm tòa linh tháp đều không truyền tống được, giờ hắn phải làm sao đây?

Mộ Thần dựa vào tường, lòng đau như cắt.

Diệp Thạch ở Trung Châu thế nào? Y… còn sống không?

Diệp Thạch tính tình đơn thuần như vậy, ở cái nơi Trung Châu người kia ăn thịt người kia, y có bình an không?

Nếu biết vậy… Nếu biết vậy hắn sẽ không bao giờ đưa Diệp Thạch đi tới đó! Dù cho hai người phải cùng nhau ở lại Linh Tháp Châu, cũng tốt hơn là hai người trời Nam đất Bắc!

Chỉ trách do hắn quá kiêu ngạo, cho rằng với thực lực của hắn, mấy môn học thuật này đều có thể tới tầng thứ bảy, việc truyền tống đến Trung https://thuviensach.vn

Châu sẽ không có vấn đề gì.

Sau đó, quả thật mấy môn học thuật của hắn đều đến tầng thứ bảy, thế

nhưng bốn tòa truyền tống trận khác lại liên tiếp xảy ra vấn đề.

Mộ Thần cắn răng, thân thể không ngừng run rẩy, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Từ sau khi bị xuyên tới thế giới này, đây chính là lần đầu tiên mà Mộ Thần khóc, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vô lực của chính mình.

Lúc Diệp Thạch nhớ tới hắn, có phải là y cũng đau lòng đến thế này không?

“…Kỳ thật, vẫn còn một cách khác…” Tháp Linh của luyện khí tháp nhìn Mộ Thần, dùng giọng trẻ con vừa dứt sữa nói.

Mộ Thần quay đầu qua nhìn Tháp Linh, ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, “Còn cách nào?”

Mộ Thần dùng đôi mắt giữ Tháp Linh đứng yên, chỉ cần lĩnh ngộ học thuật đến một cảnh giới nhất định là có thể giam cầm Tháp Linh, đây là phát hiện gần đây của Mộ Thần.

Sau khi liên tục nghiên cứu học thuật trong thời gian này, linh hồn lực của Mộ Thần đã tăng lên, nhiều hơn mấy tháng trước vài lần, thế nhưng do sự lo lắng trong nội tâm áp chế hết thảy, Mộ Thần cũng không có ý thức được điểm này.

Khi đã đồng thời tu luyện trận pháp, luyện đan, phù chú, luyện khí và minh văn tới thất cấp, Mộ Thần có chút kinh ngạc phát hiện, không ngờ

năm môn học thuật này lại là trăm sông đổ về một biển.

Tháp Linh bị ánh mắt hung hãn của Mộ Thần trừng mà run rẩy.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh có chút ủy khuất nhìn Mộ Thần, nó là bởi vì thấy Mộ Thần quá đáng thương mới nghĩ tới việc nói cho Mộ Thần một ít bí mật, không nghĩ tới người này bây giờ lại hung dữ như thế, không có đáng thương chút nào cả.

“Có lời đồn là, nếu hiểu hết toàn bộ cả năm học thuật tới tầng thứ bảy, thì sẽ khởi động được một cái truyền tống trận từ năm tháp, có thể sẽ được truyền tống đến Trung Châu.” Bị ánh mắt như lang như hổ của Mộ Thần nhìn chằm chằm, Tháp Linh liền nơm nớp lo sợ nói.

Đôi mắt Mộ Thần hiện lên vẻ kinh hỉ, “Tốt quárồi!Thế tại sao ngươikhông nói sớm!?”

Bây giờ hắn phải một lần nữa đi tới năm tháp, hắn còn phải tốn thời gian kiếm nguyên thạch giao phí dụng lần nữa.

Tháp Linh đập đập cánh, âm thầm nói trong lòng: Ngươi cũng không có hỏi mà. Nói cho ngươi biết cũng không có tác dụng gì!

Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh nữa, xoay người đầu nhập tinh thần vào việc học tập học thuật.

Tháp Linh nhìn Mộ Thần, cũng không tiếp tục nói chuyện.

Vào thời thượng cổ, năm loại học thuật trận pháp, luyện đan, luyện khí, minh văn và phù chú truyền thống cũng không có phân chia xa nhau như hiện nay, mà theo lời đồn thì, vị thuật sư thành lập ra Linh Tháp Châu cũng tinh thông năm môn học thuật.

Nếu Mộ Thần thật sự có thể hiểu được cả năm môn học thuật, vậy hắn chẳng những có thể được truyền tống đến Trung Châu, mà hắn còn có hi vọng kế thừa y bát của vị thuật sư thần bí kia.

… …

https://thuviensach.vn

Tại trận pháp tháp ở Trung Châu.

“Rấtxin lỗi, ta đã có người mình thích!” Diệp Thạch đầy phiền chán, nhíu mày cự tuyệt nam tử trước mặt.

“Khôngsao cả, ta có thể cạnh tranh công bằngvớihắn.” Bạch Thiếu Khanh cũng không để bụng. Hắn có vài vị tiểu thiếp, lúc trước mấy nàng ta đều có người mình thích, nhưng thế thì sao? Cuối cùng còn không phải đều gả cho hắn à.

Vị nam tử trước mặt Diệp Thạch có diện mạo ngọc thụ lâm phong, nhưng Diệp Thạch lại không có một chút cảm giác gì cả. Nam nhân đẹp trai như vậy làm chi? Có ích lợi gì? Đẹp trai cũng không thể ăn được.

“Ngươi tranh không lại hắn đâu, không cần uổng phí sức lực.” Diệp Thạch thản nhiên nói với Bạch Thiếu Khanh.

Bạch Thiếu Khanh nhíu mày: “Ngươi cảm thấy ta không bằng hắn sao?”

“Ở trong lòng ta, không ai có thể so sánh với hắn.” Giọng nói Diệp Thạch bình thản như nước, nhưng mà, trong sự bình thản lại lộ ra cỗ sức mạnh không thể nghi ngờ.

“Hắn là ai? Lúc này đang ở đâu?” Vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt Bạch Thiếu Khanh không thay đổi, nhã nhặn hỏi.

“Bây giờ hắn còn ở nước ngoài, nhưng hắn sẽ sớm tới tìm ta.” Ánh mắt Diệp Thạch kiên định.

Nghe thấy người Diệp Thạch nói tới đang ở nước ngoài, trong mắt Bạch Thiếu Khanh hiện lên vài phần khinh thường, “Ngươi rất thích hắn ta?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Dĩ nhiên, ta chỉ thích mình hắn.”

“Ta sẽ không bỏ cuộc!” Bạch Thiếu Khanh ôn nhu như nước nhìn Diệp Thạch.

“Ngươi tốt nhất nên sớm bỏ.” Ánh mắt Diệp Thạch đã hơi lạnh, y rất bận, y cũng không có nhiều thời gian dây dưa với mấy tên ăn chơi trác táng này.

… …

“Người thứ tư hả?” Hà Tĩnh Nguyệt đi tới bên cạnh Diệp Thạch hỏi, quan sát sắc mặt phiền muộn của Diệp Thạch.

Diệp Thạch: “Đúngthế.”

Diệp Thạch nghiến răng, đây đã là người thứ tư của Bạch gia tới thổ lộ

với y, Diệp Thạch thật sự không chút nào cảm thấy mị lực của y lại lớn tới mức người gặp người thích như Trang Du, sợ là trong chuyện này có lý do gì đó.

“Tại sao chứ?Mấytênkiađangđánh chủ ýgì vậy?” Diệp Thạch không hiểu, đưa ánh mắt về phía Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt mỉm cười: “Là bởi vì truyền thốnggiatộccủaBạchgia.”

“Truyền thốnggia tộc?” Diệp Thạch không hiểu.

“Córất nhiều ngườiBạch giacưới hỏivớingườicótrận pháp thuật cao cường, chính là để lưu lạinhững đứa con cóthiên phútrận pháp thuậtmạnh mẽ.Mà ngươi trước sau phá được trận pháp mà Bạch Nghị – thiên kiêu của Bạch gia phá không được, và trận pháp thượng cổ mà Hạ Nhược Tuyết –

thiên tài Hạ gia cũng phá không được. Vì vậy nên người Bạch gia tất nhiên sẽ đánh chủ ý tới ngươi rồi.” Hà Tĩnh Nguyệt cười giải thích.

https://thuviensach.vn

Diện mạo của Diệp Thạch như thế này, có lẽ ở nước ngoài sẽ coi là xấu xí, nhưng ở Trung Châu, đây lại là ngoại hình mà rất nhiều người thích.

Anh hùng yêu mỹ nữ, mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Không thể không nói, đệ tử dòng chính Bạch gia đều đúng là rất có mị lực. Nữ tu với song nhi tư chất không tồi trong trận pháp tháp chính là bị Bạch gia bắt cóc như

vậy đấy.

Như Bạch Thiếu Khanh diện mạo anh tuấn vừa rồi, cho hắn đi đối phó với nữ nhân và song nhi là dễ nhất, trong nhà hắn cũng đã có vài tiểu thiếp.

Thế nhưng nếu tên kia muốn bắt cóc Diệp Thạch, vậy sợ là không dễ.

Hà Tĩnh Nguyệt trêu chọc hỏi Diệp Thạch: “Có nhiều người như thế, ngươi không động tâm à?”

Diệp Thạch nhíu mày khinh thường: “Quá yếu!”

“Quá yếu?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúngthế.Một đámđótuổi không nhỏ, lạingay cả cảnh giớivõ hoàngcũngkhôngtới, tadùngmột chưởngcũngcó thể đánh chếtmấy tên.Còn cái tênmới nãy á hả,hắn ngay cả một con ong của tacũngđánh không lại,vậy mà còn dám đào góc tườngMộ Thần!”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Hà Tĩnh Nguyệt cúi đầu cười bất đắc dĩ, thầm nói: Không phải là tại mấy tên đó yếu quá, mà tại ngươi quá mạnh mẽ đó!

“Giữa ngươi và Mộ Thần thì ai lợi hại hơn?” Hà Tĩnh Nguyệt hứng thú hỏi.

“Mộ Thần lợi hại hơn.” Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền trả lời.

“Ngươi chắc chắn như vậy sao? Các ngươi đã giao thủ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có. Nhưng nếu Mộ Thần thật sự ra tay với ta, ta sẽ không đánh trả.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Tên Diệp Thạch này đã tẩu hỏa nhập ma vì Mộ

Thần rồi.

Hà Tĩnh Nguyệt thản nhiên nhìn Diệp Thạch, nàng vốn đang lo rằng Diệp Thạch có thể sẽ bị đám người Bạch gia bắt cóc, lúc này nhìn bộ dáng Diệp Thạch, chỉ sợ là trong Bạch gia không có ai có thể làm cho y động tâm.

Trước đó trận pháp tháp có mấy vị nữ tu, bọn họ nhìn như cao quý không ăn khói lửa nhân gian, ấy vậy mà vừa bị đám người Bạch gia lừa dối một hồi liền thành tiểu thiếp trong Bạch gia.

… …

Tại Bạch gia ở Trung Châu.

Sau khi Diệp Thạch liên tiếp phá hai trận pháp mà Bạch Nghị và Hạ

Nhược Tuyết đều không phá được, thanh danh liền lên cao.

Lời đồn Bạch Nghị của Bạch gia không bằng Diệp Thạch của trận pháp tháp càng ngày càng tăng.

Bạch Nghị siết chặt tay, Diệp Thạch biết thuật pháp làm nứt, hắn cũng biết, nhưng thấy ngày đó Diệp Thạch ra tay, thuật pháp nứt ra của hắn tựa hồ không có tinh thâm bằng Diệp Thạch; Diệp Thạch biết Liên Hoàn Phá Thuật, hắn là dòng chính nên có thể học, nhưng mà vẫn còn chưa học được.

Thứ hắn còn chưa biết, vậy mà Diệp Thạch lại đã biết, mà Diệp Thạch kia hình như còn trẻ hơn hắn một ít nữa!

“CóvàingườiởBạch giađãđi tìm Diệp Thạch?” Bạch Nghị hỏi.

https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Phải.”

Bạch Nghị siết chặt tay, không ngờ mấy tên kia lại hết kiên nhẫn nhanh như vậy. Không phải là Diệp Thạch chỉ phá được một cái trận pháp thượng cổ thôi sao? Mấy tên kia có cần như hổ đói vồ mồi mà nhào lên vậy không?

“Sao Diệp Thạch lạibiếtđượcLiênHoànPháThuật?” Bạch Cẩm Nhạc không hiểu.

Bạch Nghị lắc đầu nói: “Không biết.Thuậtpháp đócũng không phảilàđộc quyền củaBạch gia,cókhả nănglà y nhận được y bát từtrận pháp đại sưnào đó.”

Bạch Cẩm Nhạc rũ mắt, Liên Hoàn Phá Thuật chỉ truyền cho dòng chính Bạch gia, mà nàng lại xuất thân từ chi thứ Bạch gia, tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, đãi ngộ không hề kém hơn nữ

tử dòng chính Bạch gia chút nào, nhưng thuật pháp thì lại vẫn không thể

học.

Thứ nàng cũng không thể học, vậy mà tên Diệp Thạch quê mùa tới từ

nước ngoài lại đã học được, trong lòng Bạch Cẩm Nhạc nhịn không được dâng lên một cỗ khó chịu.

Bạch Nghị híp mắt, theo lời Hạ Nhược Tuyết đã nói, lúc Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch phát động thì hiện ra màu tím, có khả năng là phẩm cấp còn ở trên cả Linh Văn Nhãn của hắn. Nước ngoài sao lại đột nhiên nhảy ra một người như vậy? Nếu lưu lại Diệp Thạch thì có uy hiếp với hắn quá lớn.

Có vẻ Bạch Ly Phong đã không kiềm chế nổi, sắp ra tay với Diệp Thạch. Nhưng gần đây giống như Diệp Thạch ý thức được chuyện gì, vẫn luôn tránh trong trận pháp tháp, không có đi ra ngoài, cũng không có nhận https://thuviensach.vn

nhiệm vụ nào. Bạch Ly Phong dù muốn động thủ, cũng tìm không thấy cơ

hội.

“Ta nghe nói thực lực Diệp Thạch tiến cảnh rất nhanh?” Bạch Nghị

hỏi.

Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Không sai, nghemọi ngườinóilày đãđột phátớivõ hoàng tứ tinhrồi.”

Sắc mặt Bạch Nghị vặn vẹo một trận, trận pháp thuật của hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi Bạch gia chính là thuộc loại đệ nhất, tốc độ tu luyện trong thế hệ trẻ tuổi Bạch gia cũng đều là đệ nhất.

Nhưng Diệp Thạch nhỏ hơn hắn, tu vi lại đã là võ hoàng tứ tinh. Lúc trước hắn ở trước mặt tiểu thúc thúc thề son thề sắt cam đoan thực lực Diệp Thạch là dựa vào đan dược thúc lên, thế mà Diệp Thạch lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng liên tiếp nhị tinh, quả thật như đang mạnh mẽ đánh mặt hắn ấy.

Bạch Nghị siết chặt tay, tìm Trang Du hỏi, “A Du, ngươithật sự chắc chắncha mẹ Diệp Thạchchỉlà người thường?”

Trang Du gật mạnh đầu: “Chắc chắn mà!Phụ thânchỉlàmộtvõ sư,cònmẫu phụthìbởi vì không đượcphụ thân yêuthích, lại tu luyện không tốt,nênđã sớm qua đời.”

“Thật?” Bạch Nghị lại cứ cảm thấy thân thế Diệp Thạch hơi là lạ, rồi lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

237. Chương 237

“ANghị,convẫncòn ở nhà à?” Một lão giả mang giày hỏng, mặc bộ đồ

rách nát cả tay áo, miệng ngậm một cọng cỏ, lười biếng hỏi Bạch Nghị.

“Dạ vâng,ThừaPhong thúc.” Bạch Nghị cung kính đáp.

Bạch Thừa Phong tuy thoạt nhìn giống như một gã ăn mày, nhưng thật ra hắn lại là một vị cao thủ mà Bạch gia đều biết, đối với vị thúc thúc này, Bạch Nghị không thể không thận trọng.

“ThừaPhong thúc,conkhông ở nhàthìở đâu?” Bạch Nghị nghi hoặc hỏi.

“Ta còn tưởnglà conđi ra ngoàitheo đuổiDiệp Thạchrồi chứ.” Bạch Thừa Phong cười hì hì nói.

“Theo đuổiDiệp Thạch?” Bạch Nghị nhíu mày có chút không hiểu.

“Phải.ĐámThiếuKhanh đãcó vài đứara tayrồi đó. Nghe nói Diệp Thạch mới chỉ mười chín tuổi đã là võ hoàng tứ tinh, mà trận pháp thuật lại càng xuất sắc, nhân tài như thế, nếu như trở thành đối thủ thì trong tương lai sẽ rất đáng sợ. Nhưng nếuđể ytrở thành người trong nhàthì tấtnhiên sẽ

không có cái băn khoăn này.” Bạch Thừa Phong cười nói.

“ThừaPhong thúc nói đùa,consao lại đitheo đuổiDiệp Thạchchứ.”

Bạch Nghị tràn đầy xấu hổ xua tay.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong nhíu mày hỏi: “Conkhông có hứng thúvớiDiệp Thạchhả?”

Sắc mặt Trang Du đứng bên cạnh đã trở nên xanh mét. Hắn còn đứng ở đây mà Bạch Thừa Phong lại kêu Bạch Nghị đi theo đuổi Diệp Thạch.

Đám người Bạch gia căn bản là không có đặt hắn vào mắt. Có thể là ở

trong mắt đám người Bạch gia cao cao tại thượng kia, hắn chỉ là một vật phẩm phụ thuộc vào Bạch Nghị mà thôi.

Ở nước ngoài Diệp Thạch chỉ là một tên quái dị, thế nhưng ánh mắt đám người ở Trung Châu rất kỳ lạ, có rất nhiều người lại thích kiểu diện mạo như Diệp Thạch.

Bạch Nghị lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì thật đáng tiếc, ta vốn đang nghĩ, nếu con và Diệp Thạch có thể sinh ra một đứa con có tư chất vượt qua Thần Tinh thì quá tốt rồi.”

Bạch Thừa Phong cười hì hì nói.

“ThừaPhong thúcđừng đùa,ởBạch giakhôngai có thể đánh đồngvớitư

chấtcủatiểu thúcđược.” Bạch Nghị nhăn chặt mày nói.

Bạch Thừa Phong vỗ vai Bạch Nghị: “ANghị,con quánghiêm túc, như

vậyrấtkhông tốt. Nhưng conthật sựsẽkhông suy xéttớiDiệp Thạch sao?”

“ThừaPhong thúcà,thúccũng đừngđùacon nữa.” Bạch Nghị cúi đầu nói. Không ngờ Bạch Thừa Phong lại kêu hắn đi theo đuổi Diệp Thạch, đúng là chuyện cười cho thiên hạ.

“Thậtđáng tiếc.Ánh mắt Diệp Thạch không thấp,tuy rằng ThiếuKhanhcũngkhông tồi,nhưngthực lựcvẫn chưađủ, sợ làvàokhôngđược đôimắt Diệp Thạch.Ban đầutacònký thác kỳ vọngvào con rất cao,nhưngkhông nghĩ tớiconlạikhông có hứng thú.Xem ra,Bạch gia https://thuviensach.vn

khôngcóduyên phận làm người một nhàvớiDiệp Thạchrồi.” Bạch Thừa Phong cảm thấy mất mát.

Bạch Nghị bối rối: “Bạch Nghịcôphụsựưu áicủathúc thúcrồi.”

“Tiền bối, Diệp Thạchđãcó một vị hôn phuở nướcngoài.” Trang Du yếu ớt nói.

“Vị hôn phuở nước ngoàimà thôi, phỏng chừng cả đời đều chỉ có thểsống ở nướcngoài.Sau này, chênh lệchcủahắnvàDiệp Thạchsẽcàng lúc càng lớn, sớm muộn gìcũng sẽmỗi người một ngả, nhưởTrung Châuvậy,bướcquamộtngười liền quên, nhớ rõ cũng uổng công.” Bạch Thừa Phong cũng không để tâm lắm.

Trang Du cúi đầu, hắn vẫn luôn nhớ thương về Lục Nghiêu, cảm thấy không nên bỏ Lục Nghêu, nhưng dù sao bây giờ hắn đang ở Trung Châu, chênh lệch cùng Lục Nghiêu sẽ càng lúc càng lớn, hắn hẳn là nên nghe lời tiền bối nói, quên Lục Nghiêu đi đúng không?

… …

“Diệp thiếu!” Diệp Thạch đang đi dạo trong phạm vi thế lực trận pháp tháp, bỗng có một tiếng kêu gọi Diệp Thạch lại.

Diệp Thạch xoay người nhìn về phía người nọ.

“Có việc?” Diệp Thạch cẩn thận hỏi, người nọ mặc một thân áo choàng xám của trận pháp sư trận pháp tháp, là người mà Diệp Thạch không biết.

“Nghe nóiDiệp thiếuđã từng phá mộtcái trận pháp thượng cổ thất cấpmà cảHạ Nhược Tuyết tiểu thưcủaHạ giacũngkhôngpháđược, ngài thật sựđãtăng thể diện cho trận pháp tháp chúng tađó!” Người nọ tràn đầy khen ngợi.

https://thuviensach.vn

Thanh danh Bạch Nghị rất mạnh, thế nhưng hắn chỉ là trận pháp sư

kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Còn Hạ Nhược Tuyết, tên tuổi của nàng trong nhóm trận pháp sư thất cấp lại cực mạnh.

Vẻ mặt Diệp Thạch thản nhiên: “Chỉ làcóvậnmaytốtmà thôi.Cái trận pháp kiađã hoạt độngnhiều nămnênxuất hiện sơ hở,vì vậytamớimay mắnphá được.”

“Diệp thiếuquákhiêm tốn,đúng làtuổi trẻ tài cao!MangBạch Nghị

thanh danh truyền xaso vớingài,quả thật làgì cũng khôngbằng.” Trận pháp sư áo xám tràn đầy khen ngợi nói.

Nhắc tới Bạch Nghị, trên mặt Diệp Thạch hiện lên vài vẻ chán ghét,

“Bạch Nghịá? Hắn là cái gì chứ? Một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết là đắm chìm trong ôn nhu mà thôi, đúng là nhu nhược.” Sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn.

Nam nhân của Trang Du – Lam Nhược Phong – đã bị Mộ Thần tính kế

hại chết; Lục Nghiêu thì bị phế đi khí hải; còn Bạch Nghị, phỏng chừng hắn cũng không có kết cục gì tốt.

Nghe được lời đánh giá của Diệp Thạch với Bạch Nghị, sắc mặt trận pháp sư áo xám không khỏi có chút quỷ dị.

“Sao vậy?” Diệp Thạch hỏi trận pháp sư áo xám.

“Không, không có việc gì.” Trận pháp sư áo xám xua tay.

“Ngươigọitalại làcó việc?” Diệp Thạch hỏi.

“Ở chỗ ta cómột bút sinh ýlớn, không biết Diệpthiếu cócảmthấyhứng thúkhông?” Trận pháp sư áo xám hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch híp mắt, những nhiệm vụ lần trước đều là do Hà Tĩnh Nguyệt chọn giúp y. Cũng không phải là y tin tưởng Hà Tĩnh Nguyệt nhiều cỡ nào, mà là, y không có lựa chọn nào khác.

“Sáu triệu nguyên thạch trung phẩm? Nhiềutớivậy?” Diệp Thạch nhịn không được mà sửng sốt.

“Đó là một trận pháp thượng cổ, cho nên ra giá tương đối cao, trận pháp thượng cổ đốivớingười khác mà nóithìrấtkhóphá, nhưng đốivớingàithìcònkhông phảinhưăn một bữa sángthôi sao?” Trận pháp sư áo xám cười tủm tỉm.

Diệp Thạch híp mắt, có chút hoài nghi nói: “Ta không có nhìn thấy cái giải thưởngnàytreoởcông hội?!”

“Nếutreo giải thưởng đặt ở công hội, trận pháp thápsẽ theo lệ

thulấyphần trăm,ngườichịu thiệt còn không phảilàngài sao?” Trận pháp sư

áo xám nói.

Diệp Thạch nhíu mày, trầm tư một chút rồi nói: “Chuyệnnày…tavẫn nênsuy xétthêmmột chút.”

Sắc mặt trận pháp sư áo xám hơi đổi: “Diệp thiếu, ngài phải nhanh suy xét rõđấy.Nên tận dụng thời cơ, mất rồisẽkhông có lại. Nếuđối phươngmờingười khác, sáu triệu nguyên thạch nàysẽ lập tứckhôngcòn liên quan tớingàinữa.”

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết rồi.”

Diệp Thạch cầm giấy mời đi tìm Hà Tĩnh Nguyệt.

Hà Tĩnh Nguyệt đọc xong giấy mời Diệp Thạch đưa, hỏi: “Làtrận pháp sưtrong công hộiđưa cho ngươi?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúngthế.Tamuốn nhờngươikiểm tragiúp ta,giấymờinàycó vấn đề gìkhông.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ngươimuốn nhận?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng, nếu như không có vấn đềthìta khôngmuốnbỏ quasốnguyên thạch lớn như vậy.”

“Ngươi kiếm nguyên thạch làvìmuốn tìm Mộ Thần?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Phải!”

Hà Tĩnh Nguyệt nắm tờ giấy trên tay, chỉ cảm thấy nó như nặng tới ngàn cân. Đến tột cùng là cái dạng nam tử gì lại có mị lực như vậy, khiến cho Diệp Thạch thân ở Trung Châu vẫn như trước nhớ mãi không quên hắn?

Trước kia cũng từng có người được truyền tống tới Trung Châu, nhưng sau khi những người đó trực tiếp nhìn thấy sự phồn hoa ở Trung Châu, hơn phân nửa họ đều xấu hổ khi đề cập tới lai lịch của mình, còn cố

xóa sạch sẽ đoạn thời gian ở nước ngoài lúc trước của mình.

“Nếu bút sinh ý này là thật, vậy ta sẽ có thể kiếm không ít.” Diệp Thạch do dự nói.

“Kỳ thậtthì chuyện giao dịch riêng trong công hội cũngrấtbìnhthường,thế nhưngbút sinh ýđó đưa tới lúc nàycóhơi trùng hợp.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói.

Diệp Thạch nói: “Ta cũngthấy vậy,vậynên tahy vọng ngươi điều tra giúp ta.”

Hà Tĩnh Nguyệt thở dài gật đầu: “Được.”

https://thuviensach.vn

… …

Bạch gia.

“Diệp Thạch đồng ýrồi?” Bạch Ly Phong hỏi.

“Đồng ýrồi, nguyên thạch chính là tử huyệtcủaDiệp Thạchmà.Thật sựchưatừng gặp quatrận pháp sư thất cấpnàotham tàinhưDiệp Thạchcả.”

Trận pháp sư áo xám khinh thường nói.

Trận pháp sư thất cấp thường rất cao ngạo, làm sao có thể thấy tiền liền sáng mắt như Diệp Thạch.

“Ytham tàimới tốt.Ytham tàithìmới có nhược điểmchứ.” Bạch Ly Phong tà khí cười.

“Kỳ thật Diệp Thạch cũng coi nhưlàthận trọng,ycòn tìm Hà Tĩnh Nguyệtkiểm tralại, maymà thật sựcómộtcái di tích như vậy,mà ở bên ngoàidi tíchđócũng có trận pháp thượng cổ, nếu khôngchắc y vẫncònchưamắc câuđâu.”

Bạch Ly Phong híp mắt, Diệp Thạch co đầu rút cổ trong trận pháp tháp, làm hắn không có một chút biện pháp nào để ra tay. Nhưng nếu y đã đi ra, vậy hắn sẽ có ngàn vạn loại phương pháp ra tay với Diệp Thạch.

Nghe nói cặp mắt kia của Diệp Thạch là Linh Văn Nhãn cao cấp nhất, như

vị đệ đệ Bạch Thần Tinh kia của hắn, cũng là Linh Văn Nhãn cực phẩm.

Bạch Ly Phong vuốt ve đôi mắt của mình, nếu như hắn có một đôi mắt như thế thì làm sao đến nỗi bị Bạch Thần Tinh áp chế nhiều năm không thở

nổi như vậy.

“Hà Tĩnh Nguyệt, sẽ đi cùng Diệp Thạch, hẳn là sẽ có thêm một võ tông đi theo.”

https://thuviensach.vn

Bạch Ly Phong nở nụ cười lạnh, “Hà Hiền đúng là rất coi trọng tên Diệp Thạch này, không ngờ còn phái một võ tông bảo hộ y.”

“Trận pháp tháp đã xuống dốc, mà Diệp Thạch chính là một hạt giống tốt, khó trách Hà Hiền lại coi trọng y.”

Bạch Ly Phong gật đầu đồng ý: “Cả trận pháp thượng cổ cũng có thể

phá, đúng thật là một hạt giống tốt.”

Trước đó nghe mọi người đồn đại Bạch Nghị không bằng Diệp Thạch, Bạch Ly Phong còn tưởng rằng là tin đồn bị thổi phồng, nhưng Diệp Thạch lại biết Liên Hoàn Phá Pháp, còn có thể vận dụng tự nhiên trôi chảy, như

thế Bạch Nghị quả thật không bằng Diệp Thạch.

Hạt giống tốt như thế lại thuộc về trận pháp tháp,vậy tốt nhất là không nên để cho nó trưởng thành.

“Hà Tĩnh Nguyệt cũng sẽ đi theo Diệp Thạch, vậy chúng ta có cần ra tay với nàng ta không?”

Bạch Ly Phong lắc đầu: “Không cần. Hà Hiền chỉ có một đứa cháu gái nên đối đãi với nàng ta như châu như bảo, nếu như Hà Tĩnh Nguyệt xảy ra chuyện gì, có thể Hà Hiền sẽ chó cùng rứt giậu. Đến lúc đó chỉ cần mang Diệp Thạch đi, thuận thế đổ sự tình lên đầu Hà Hiền là được.”

… …

Diệp Thạch mong đợi hỏi Hà Tĩnh Nguyệt: “Thật sựkhôngcóvấn đềgì?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Quả thậtlàcómộtcái di tích như vậy, hẳn là khôngcóvấn đề.”

Diệp Thạch gật đầu, thở ra một hơi: “Khôngcóvấn đềlàtốtrồi.”

https://thuviensach.vn

“Diệp thiếu, Hà tiểu thư.Chúng tađi thôi.” Một tu sĩ đi tới nói.

Hà Tĩnh Nguyệt giới thiệu người nọ với Diệp Thạch: “Vị này chính làTấtThành, là tu sĩ võ tôngmàông nội ta mờitớibảo hộ chúng ta.”

Diệp Thạch gật đầu, “à” một tiếng.

Diệp Thạch liếc mắt quan sát Tất Thành, trong lòng không biết tại sao lại có dự cảm bất thường.

Diệp Thạch lắc lắc đầu, bỏ qua dự cảm khó hiểu trong lòng, đi theo sau Tất Thành.

Đám người Hà Tĩnh Nguyệt đi lên một chiếc phi thuyền, tiếp đó phi thuyền liền bay về hướng núi non trùng điệp.

So với phi thuyền của Ô Phượng thì lần này, chiếc phi thuyền mà bọn họ ngồi có hơi bình thường, Diệp Thạch có vẻ hơi thiếu hứng thú.

Hà Tĩnh Nguyệt đứng ở đầu thuyền nhìn đường bay, đột nhiên nhăn mày lại: “Không đúng!”

Diệp Thạch nghi hoặc nhìn qua Hà Tĩnh Nguyệt hỏi: “Không đúng?

Sao lại không đúng?”

“Đường bay không đúng! Tất tiền bối, con đường hội hợp với cố chủ

không phải là đường này.” Hà Tĩnh Nguyệt lạnh lùng nói.

Nhưng Tất Thành bỗng nhiên ra tay giữ chặt Hà Tĩnh Nguyệt.

Hà Tĩnh Nguyệt kinh sợ hô: “TấtThành, ngươibịngườikhácthumua?!!”

Tất Thành cười nói: “Hà tiểu thư vì saolại nói thế, người thu mua ta không phải là ông nội của Hà tiểu thư sao?”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

238. Chương 238

Diệp Thạch nhíu mày, đối phương tuy giữ chặt Hà Tĩnh Nguyệt, lại không có ra tay với Hà Tĩnh Nguyệt,nhìn là biết đối phương cũng không muốn lấy mạng Hà Tĩnh Nguyệt, chỉ là không muốn Hà Tĩnh Nguyệt nhúng tay vào chuyện kế tiếp, vậy mục tiêu của đối phương chính là y.

Xem ra trận pháp tháp cũng không yên ổn nha! Bạch gia thế lớn, sợ là có rất nhiều tu sĩ của trận pháp tháp đã bị Bạch gia thu mua.

Ánh mắt Diệp Thạch bình tĩnh nhìn Tất Thành, mày hơi nhíu lại, dùng ngữ khí nhạt nhẽo hỏi: “Ngươi muốnlấy mạngtaà?”

Tất Thành nhíu mày, thầm nghĩ Diệp Thạch đúng là bình tĩnh! Trong lúc này mà vẫn “gặp nguy không loạn”, đáng tiếc, nhân tài ngút trời đã định trước sẽ đoản mệnh.

“Diệp thiếu, nếu ngươichịuphối hợp một chút, có lẽsẽlưu lạiđượcmột mạng.” Tất Thành nói, vị kia dù sao chỉ nhìn trúng đôi mắt của Diệp Thạch, có lẽ…

Diệp Thạch cười lạnh:“Muốnlấyđôi mắtcủa ta?Nếu ta mùthìhắn có thểbỏ quata?Có thể đểchota đi nơi nơi nói lung tungđược sao?”

Tất Thành thở dài nói: “Xin lỗi,Diệp thiếu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Tất Thành, âm trầm hỏi:

“Chỉ có mộtmìnhngươihả?”

“Ngươi có ý gì?” Tất Thành nghi hoặc nhìn Diệp Thạch, trong lòng chợt dâng lên một cỗ dự cảm bất thường.

Diệp Thạch cười lạnh một tiếngi: “Ý của ta là, nếu chỉ có một mình ngươi,vậyngươi đi chết đi!”

Diệp Thạch vỗ lên mặt túi linh thú, hơn một ngàn con Thôn Thiên Phong lập tức phần phật bay về phía Tất Thành.

Có đại lượng nguyên thạch trung phẩm cung ứng, Thôn Thiên Phong của Diệp Thạch đã được nuôi tới béo khỏe, “Ăn hắncho ta!”

Thấy mấy ngàn con Thôn Thiên Phong bay về phía mình, mà hơn mười con đầu đàn lại là lục cấp, Tất Thành nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ, Thôn Thiên Phong dừng lại ngoài vòng vòng hộ của Tất Thành, nhanh chóng gặm nuốt nó.

Quanh thân Tất Thành thỉnh thoảng bộc phát ra từng cỗ sát khí sắc bén, Thôn Thiên Phong bị khí thế Tất Thành bộc phát mà văng ra, rồi chúng nó lại dây dưa không bỏ mà bám sát.

Thôn Thiên Phong là loại hung trùng thượng cổ, thập phần hiếu chiến.

Tất Thành bị hơn một ngàn con Thôn Thiên Phong bám sát, đành vừa đánh vừa lui.

“Ngươi…” Tất Thành hung ác trừng Diệp Thạch.

Dẫu đã sớm biết Diệp Thạch có nuôi một đám Thôn Thiên Phong, nhưng hắn không hề biết khi phóng ra toàn bộ lại có nhiều như vậy. Cũng không biết Diệp Thạch làm thế nào có được linh hồn lực hùng hậu để

https://thuviensach.vn

khống chế nhiều Thôn Thiên Phong như thế. Còn Thôn Thiên Phong, chúng nó vậy mà lại có thể ăn mòn vòng hộ thể.

Tất Thành bị đàn Thôn Thiên Phong bức ép không ngừng lui về phía sau, sau đó Thôn Thiên Phong bỗng nhiên phân tán, không đợi Tất Thành thở ra một hơi thì một tờ Phá Phù lục cấp bay từ đâu chợt nổ tung trước mặt, thắt lưng Tất Thành lập tức bị nổ tới huyết nhục mơ hồ. Thôn Thiên Phong vừa thấy đổ máu, nhất thời liền điên cuồng, chỉ trong chốc lát Tất Thành đã bị gặm sạch sẽ.

Hà Tĩnh Nguyệt đứng ở một bên ngơ ngác nhìn một màn này. Tất Thành vậy mà lại bị Diệp Thạch giết chết chỉ trong tích tắc! Uy lực tờ Phá Phù lục cấp kia thật sự là… không giống như Phá Phù lục cấp. Tuy Hà Tĩnh Nguyệt cũng coi như là biết nhìn, nhưng mà nàng lại chưa từng thấy được uy lực Phá Phù lục cấp nào lớn tới như vậy.

Hai cỗ uy áp nồng đậm chợt quét tới, Thôn Thiên Phong bất an bay chung quanh người Diệp Thạch.

Gương mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ tối tăm, hiển nhiên bên đối phương không chỉ có một võ tông nhất tinh như Tất Thành.

Hai tên tới bây giờ tuyệt đối không chỉ có thực lực này. Diệp Thạch vỗ

lên túi linh thú, thu đàn Thôn Thiên Phong lại. Dù y đã khống chế mấy con đầu đàn để chúng nó khống chế đàn Thôn Thiên Phong, nhưng chuyện này cũng vẫn tiêu hao lượng linh hồn lực rất lớn. Muốn nhờ Thôn Thiên Phong giải quyết hai tên kia thì khả năng không lớn lắm.

Hai tên kia kéo dài tới khi y giải quyết xong Tất Thành mới chịu xuất hiện, sợ là muốn hao hết linh hồn lực của y.

“Tên Tất Thành đó đúng là không dùng được.” Nam tử áo đen đầy khinh thường nói.

https://thuviensach.vn

“Diệp thiếu lấy thực lực võ hoàng tứ tinh giải quyết võ tông, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ là thiên hạ sẽ khiếp sợ không thôi.” Nam tử

áo xám bên cạnh nam tử áo đen cười như không cười nói.

Diệp Thạch nghiêng đầu, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười giảo hoạt như lão ngoan đồng, “Đợi ta lấy thực lực võ hoàng tứ tinh giải quyết các ngươi, vậy chẳng phải là càng có thể giương danh thiên hạ sao.”

Nam tử áo đen hơi giận dữ trừng Diệp Thạch: “Diệp thiếu đúng là biết kể chuyện cười.”

“Tất Thành đúng thật là phế vật, thế nhưng nhanh thôi, các ngươi cũng sẽ đi theo bồi hắn.” Nụ cười trên mặt Diệp Thạch càng sáng lạn thêm vài phần.

“Muốn chết!” Nam tử áo đen bổ một chưởng về phía Diệp Thạch, Diệp Thạch tức khắc tung một tờ phù chặn lại công kích.

Diệp Thạch há miệng nuốt một viên đan dược vào. Đan dược vừa vào miệng, khí thế trên người Diệp Thạch liền nhanh chóng tăng lên.

Nguyên lực quanh thân Diệp Thạch trong phút chốc đã phồng lên, thực lực trong thân thể bắt đầu tăng, võ hoàng ngũ tinh, võ hoàng lục tinh, võ hoàng thất tinh,… Thực lực Diệp Thạch nhanh chóng tăng lên tới võ hoàng cửu tinh đỉnh phong.

“Các ngươi đều đi chết đi!” Diệp Thạch chém ra một chưởng, từng mảng từng mảng sát trận lập tức bạo phát ra.

Bị sát trận đánh trúng, thân thể nam tử áo đen trực tiếp bay ngược ra ngoài.

“Luyện trận nhập thể?!Ngươivậy mà lại biếtluyện trận nhập thể!” Trên gương mặt nam tử áo xám tràn đầy kinh hoảng.

https://thuviensach.vn

“Ồn ào!” Diệp Thạch tức giận quát một tiếng, một chưởng chưởng bay nam tử áo xám ra ngoài.

Hai mắt Diệp Thạch đỏ tươi, sát khí trên người bắn ra bốn phía, nam tử áo đen chỉ cảm thấy đối mặt với mình không phải là một võ hoàng cửu tinh, mà là một võ tông cửu tinh.

“Còn muốn chạy?” Diệp Thạch vung tay lên, tung ra vây trận thất cấp, niêm phong toàn bộ không gian lại.

“Tới địa ngục đi!” Diệp Thạch liên tục vung tay, sát trận phô thiên cái địa nhanh chóng bay về phía hai nam tử kia.

Diệp Thạch giống như đánh đến nghiện, nắm tay không quan tâm gì mà vung ra.

Từ khi bị truyền tống tới nơi này, Diệp Thạch vẫn luôn cố gắng áp lực chính mình, áp lực, áp lực, Diệp Thạch cũng sắp quên mình là ai rồi.

Như là muốn phát tiết lửa giận trong lòng, công kích của Diệp Thạch tràn đầy sát khí.

“ThiênSátMaSátTrậnthất cấp.”

“LạcTinhSátTrậnthất cấp.”

“NhịLongPhùThủyTrận Thất cấp.”

Liên tiếp sát trận từ trong tay Diệp Thạch chém ra, Hà Tĩnh Nguyệt đứng ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Diệp Thạch chỉ là một võ hoàng, thế mà tất cả trận pháp nhập thể lại đều là sát trận thất cấp! Thân thể

người này rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào!

“Đi chết đi!Đi chếtđi!” Diệp Thạch chợt lấy ra từ trong nhẫn không gian mấy chục tờ phù lục cấp thảy ra.

https://thuviensach.vn

Nhìn thân thể hai nam tử võ tông kia đã chia năm xẻ bảy, Hà Tĩnh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt.

“Diệp Thạch, bọn họ đã chết.” Thanh âm Hà Tĩnh Nguyệt hơi khô khan nói.

“Đi chếtđi, đi chếtđi!” Diệp Thạch thấy thân thể nam tử áo đen và nam tử áo xám đã huyết nhục mơ hồ, khóe miệng tươi cười hiện lên một tia đắc ý, huyết sắc trong mắt vẫn chưa lui, nhìn qua có chút điên cuồng.“Cuối cùngcũngchếtrồi.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn bộ dáng điên cuồng của Diệp Thạch, dịu giọng nói: “Đúngthế! Đều đã chết.”

Diệp

Thạch

híp

mắt:

“Chếthết

rồi.Những

ngườimuốn

tachếtđềuphảichếthết!Nếuta chết, Mộ Thầnsẽ cướingười khác, ta khôngmuốn tặngMộ Thần cho người khác.”

“Ngươi yên tâmđi,nếungươi chết, Mộ Thần cũng sẽ khôngcướingười khácđâu.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Nếu ta chết,vậyMộ Thần tốt nhấtnêncướingười khác, ta khôngmuốnMộ Thầnsốngcô đơnmột mình.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

Khí tức trên người Diệp Thạch bắt đầu từ từ lui về, chậm rãi khôi phục đến cảnh giới võ hoàng tứ tinh. Uy lực của Bạo Hoàng Đan rốt cục cũng hết.

Tuy rằng Bạo Hoàng Đan có thể khiến người ta trong nháy mắt tăng lên cấp bậc võ hoàng, nhưng khi dược hiệu biến mất thì sẽ có một đoạn thời gian suy yếu.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn hai cỗ thi thể trước mặt, cắn cắn môi. Nếu Mộ Thần ở đây, hắn nhất định sẽ không để cho y đi vào trong cái nơi đầy hiểm cảnh này.

Diệp Thạch tháo chiếc nhẫn không gian của nam tử áo đen xuống, quét thần thức nhìn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

“Kỳ thậttrướcnayta đãlầm,nếu muốnđi về tìm Mộ Thần, vậy chỉphá trậntheoquy củthìphải đợi tới khi nàomới gom góp được?Ta hẳnnênđi giết người cướp của, như vậy tương đốinhanh hơn đúng không?” Diệp Thạch nhếch môi cười, như là cảm thấy ý kiến này rất hay, trên gương mặt quanh quẩn vẻ vui mừng.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

“Tiểu thư!” Hai vị tu luyện giả võ tông mang theo hơn mười tên võ hoàng bay nhanh tới.

Viện binh mà Hà Tĩnh Nguyệt phát ra tín hiệu cầu cứu rốt cục cũng chạy tới.

“Tiểu thư,đây là chuyện gì…” Một đám tu luyện giả nhìn thấy hai cỗ

thi thể, ánh mắt nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc.

“Đi về trước rồi nói sau.” Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói.

… …

“Diệp Thạch, luyện trận nhập thể làngươi từ đâuhọc được?” Hà Tĩnh Nguyệt ngủ một giấc, rốt cục cũng tỉnh táo lại, khôi phục bình thường hỏi Diệp Thạch.

Sắc mặt Diệp Thạch tái nhợt như đang bệnh nặng, nhưng đôi con ngươi lại sáng như sao.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Hà Tĩnh Nguyệt một cái, thản nhiên hỏi:

“Luyện trận nhập thểthìcó vấn đề gìkhông?”

Hà Tĩnh Nguyệt hít nhẹ một hơi,: “Luyện trận nhập thể là…tuyệt họccủaBạch gia.”

“Lại làthứ củaBạch gia! Bạch giađúng là giỏi.” Diệp Thạch bĩu môi.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Luyện trận nhập thểkhácvớiLiênHoànPháPháp, tuy rằngcórất nhiều trận pháp sư cấp caotừng nghĩ tới việcluyện trận nhập thể, nhưngcó thểbiến loạisuy nghĩ

nàythành hiện thựcthìchỉ có người Bạch gia, luyện trận nhập thể làthuật pháp bất truyền củaBạch gia,độnghiêm trọngcủa việc ngươi biết luyện trận nhập thể đãvượt quacảLiênHoànPháPháp.”

Luyện trận nhập thể là có thể vượt cấp khiêu chiến. Lực sát thương của loại thuật pháp này rất cao, cả hai võ tông dưới công kích của Diệp Thạch vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng. Tuy nói lúc ấy là do Diệp Thạch dùng Bạo Hoàng Đan, thế nhưng Bạo Hoàng Đan cũng chỉ có thể tăng thực lực Diệp Thạch lên tới võ hoàng cửu tinh đỉnh phong mà thôi.

Điều kiện để tu luyện luyện trận nhập thể rất khó khăn, trong cả Bạch gia cũng chỉ có ba người biết. Nhưng nghe nói, tu luyện luyện trận nhập thể

mười phần nguy hiểm, hơi không chú ý một chút thì sẽ bị đám sát trận nhập thể kia gây tổn thương chính mình.

Diệp Thạch vẫn còn nhỏ tuổi mà đã khắc sát trận thất cấp vào trong cơ

thể, thật không biết tên này tu luyện thế nào, đúng là đáng sợ.

“Bạch gia sẽlàm gì?” Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi Hà Tĩnh Nguyệt.

“Học trộm tuyệt họccủađại gia tộc là tộichết.Diệp Thạch, đây không phải làchuyệngiỡn.” Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói. Nếu đã xác định được https://thuviensach.vn

Diệp Thạch biết luyện trận nhập thể, như vậy khẳng định Bạch gia sẽ

không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, cho dù là ông nội cũng không giữ được y.

Diệp Thạch cắn răng, Trung Châu đúng là nơi nguy hiểm mà.

“Rốt cuộc thì sao ngươi lại biết luyện trận nhập thể?” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được hỏi ra.

Diệp Thạch cắn chặt răng, nói: “Ta tự nghĩ ra.”

Hà Tĩnh Nguyệt:“…Ngươi, ngươi có biếtlời này củangươi có bao nhiêu vớ vẩnkhông?”

Diệp Thạch cúi đầu nói: “Ta là thiên tàimà.Chuyện ta tự nghĩ ra cái luyện trận nhập thểnàycũng khôngphảikhôngthể.”

Hà Tĩnh Nguyệt cạn lời: “…”

“Luyện trận nhập thểnày, ngươi tốt nhấtđừngsử dụnglần nữa.Chỗvừa nãytương đối yên lặng, hy vọnglúcngươi ra tay không cóainhìn thấy.” Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm.

Diệp Thạch không cho là đúng nghĩ, sao lại không có ai nhìn thấy được chứ, động tĩnh lớn như vậy, tu luyện giả chung quanh tùy tiện dùng linh hồn lực quét qua liền biết được đang xảy ra chuyện gì.

Diệp Thạch thấy Hà Tĩnh Nguyệt đã rời đi, không tiếng động thở ra một hơi, bắt đầu thưởng thức ba chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

Trong lòng như bị thứ gì đè nặng, số nguyên thạch trong ba chiếc nhẫn cũng không thể làm cho Diệp Thạch cao hứng nổi.

Diệp Thạch đặt bàn tay lên quyển sách trận pháp trên người, lẩm bẩm:

“Ta sắpsửabị ngươi hại chếtrồi đấy, ngươivui vẻchưa?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lấy con dao găm Long Tuyền ra vuốt ve, thì thào, “Mộ

Thần,bây giờ ngươi đang ở đâu thế? Thạch Đầu sắp mệt chết đi được, ngươi có biết không?”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

239. Chương 239

Trung Châu Bạch gia.

Bạch Nghị nhìn hình ảnh trước mặt, sắc mặt xanh trắng đan xen.

Diệp Thạch đúng là quá mức nghịch thiên, y chỉ là một võ hoàng tứ

tinh, thế mà lại có thể giết chết ba vị võ tông, dù là Bạch Nghị hắn thì cũng không có bản lĩnh tới vậy. Hiểu biết Diệp Thạch càng sâu, Bạch Nghị càng có một loại khủng hoảng sợ rằng mình sẽ bị người này vượt qua.

Năm đó Bạch Thần Tinh ngang trời xuất thế, có phải những thiên tài trong Bạch gia lúc đó cũng có cảm giác sợ hãi như mình bây giờ?

“Luyện trận nhập thể!Diệp Thạch sao lạibiếtluyện trận nhập thể!??”

Bạch Cẩm Nhạc lẩm bẩm.

“Luyện trận nhập thểlà gì vậy?” Trang Du không hiểu lắm, hỏi.

Bạch Cẩm Nhạc khinh thường liếc nhìn Trang Du, giải thích: “Luyện trận nhập thể là tuyệt họccủaBạch gia, thuậtpháp đó làm cho người tacó thểkhắctrận phápvàothân thể,nhữngngười có thể luyện thànhloạithuậtpháp đóđều có năng lực vượt cấp khiêu chiến.”

Trang Du cắn môi, không ngờ Diệp Thạch lại lợi hại tới vậy, ngay cả

võ tông cũng không phải đối thủ của y.

https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc hơi cau mày, Liên Hoàn Phá Pháp thì còn dễ nói, bởi vì trừ Bạch gia ra thì vẫn còn có gia tộc khác biết. Nhưng mà, luyện trận nhập thể chỉ có người trong Bạch gia mới biết được, tên Diệp Thạch quê mùa kia rốt cuộc học trộm nó từ đâu?

Mà tên ngu ngốc đó đã học trộm luyện trận nhập thể, thế mà còn dám trắng trợn dùng giữa ban ngày ban mặt, đúng là quá kiêu ngạo.

Bạch Cẩm Nhạc cúi đầu, nắm tay không tự chủ mà siết chặt, Liên Hoàn Phá Pháp nàng không có cơ hội học, mà luyện trận nhập thể thì nàng càng không có cơ hội học.

Người ngoài nhìn thấy nàng làm nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh là chuyện phong cảnh vô hạn, chỉ có chính nàng tự biết, lúc trước Bạch Thần Tinh thu nàng làm nghĩa nữ, đó chỉ là do nhìn trên mặt mũi của Bạch Huy mà thôi.

Mà Bạch Huy sở dĩ để cho nàng làm nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, chính là hy vọng thông qua nàng khuyên nhủ Bạch Thần Tinh cưới thê tử, nhưng qua nhiều năm như vậy mà Bạch Thần Tinh vẫn luôn cô độc, một chút ý nghĩ muốn cưới thê tứ cũng không có.

Bạch Cẩm Nhạc mím môi, trong lòng không khỏi có chút rầu rĩ.

“Tuyệt họccủaBạch gia tuyệt đối không thểtruyềnra ngoài!” Bạch Nghị nheo mắt nói.

Nơi cuộc chiến phát sinh tuy hơi hẻo lánh, nhưng cũng có không ít người nhìn chằm chằm. Lúc Diệp Thạch ra tay, hẳn là có rất nhiều người biết được, trưởng bối gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới, Bạch Ly Phong cũng có hai thủ hạ võ tông bị đánh chết, càng không thể từ

bỏ ý đồ.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lặng lẽ ngồi trong trận pháp tháp, thấy Hà Tĩnh Nguyệt đi đến.

Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi Hà Tĩnh Nguyệt: “Có ngườitớitìm phiền toái?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Phải.Tạm thờiđã bị chặn lại.” Nhưng chắc Bạch gia sẽ không dễ dàng buông tay.

Diệp Thạch cau mày lại: “Rõ ràng là Bạch gia phái người giết ta,thế

mà bây giờđám ngườiđólạilàmác nhân cáo trạng trước,thậtlà đáng giận!”

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Thếđạohiện naychính là như vậy.”

“Tacónhìn thấy Hạ Nhược Tuyết, nàngtatới làm gì?” Diệp Thạch nhíu mày không hiểu.

“Nàngta à? Ta cũng không biết nàngtatới làm gì.” Hà Tĩnh Nguyệt hơi nhăn mày nói.

Dẫu Diệp Thạch biết luyện trận nhập thể thì cũng không có một chút quan hệ nào với Hạ Nhược Tuyết, thật không biết tại sao Hạ Nhược Tuyết lại muốn tới đây tham gia náo nhiệt.

Vẻ mặt Diệp Thạch có chút rối rắm: “Trong nhữngngườitới đâycó một lão nhânmặc đồ xanh, thực lựcở trongđámngườicũngkhông mạnh, nhưnghình như cóđịa vị rất cao.”

Diệp Thạch không có rời khỏi trận pháp tháp, chỉ dùng linh hồn lực quét bên ngoài một vòng, có chút ấn tượng thô sơ với những người tới đây.

Đối với y thì Hạ Nhược Tuyết bày ra thái độ ác liệt, còn đối với lão đầu kia thì trái lại tất cung tất kính.

https://thuviensach.vn

“Người ngươi nói hẳn là Bạch Huy, lão có thực lực võ tông tứ tinh, trận pháp thuật thì cũng bình thường, nhưng lão lại sinh được nhi tử tốt, Bạch Thần Tinh chính là con của lão ấy.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“À.” Diệp Thạch thở dài, có chút mờ mịt: “Lão ấymuốn tachếtsao?”

Hà Tĩnh Nguyệt: “Cũng chưa nói là muốn giết ngươi, chỉ là lão muốn ngươi giải thích về lai lịch luyện trận nhập thể.”

“Lão ấy với Hạ Nhược Tuyết giảo hợp với nhau, ta mới không để ý tới bọn họ.” Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, nói với giọng điệu tràn đầy chán ghét.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

“Một người bên cạnh BạchHuy là Hạ Nhược Tuyết,vậymộtngườikhác là ai?” Diệp Thạch hỏi.

“Là Bạch Ly Phong.” Hà Tĩnh Nguyệt thở dài nói.

Diệp Thạch nhíu mày: “Ta cũng đoánralà hắn,cặp mắtcủa hắn nhìnngoan độcnhư sói vậy ấy.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “Ngươi cẩn thận một chút đi.” Bạch Ly Phong vốn đã muốn ra tay với Diệp Thạch, bây giờ lại tìm được cái cớ, hắn sẽ càng không từ bỏ ý đồ.

Diệp Thạch nghiêng đầu nở nụ cười thê lương: “Thế cụcđãnhư

thế,cũngkhông phải chỉ cần tacẩn thận làcó thểtránhđược.”

Hà Tĩnh Nguyệt hỏi: “Diệp Thạch, luyện trận nhập thể

thậtsựlàdongươi tự nghĩ ra?”

Diệp Thạch mím chặt môi, không nói gì.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng Hà Tĩnh Nguyệt, nghiêng đầu cười cười. Tới lúc trận pháp tháp không chịu được áp lực, y cũng sẽ lập tức bị

buông tha. Y và trận pháp tháp cũng không có giao tình sâu bao nhiêu, Hà Hiền quả thật không cần phải phí nhiều tâm sức để bảo vệ một “tên nói dối” như y.

Trên đời này, người mà không có cùng huyết thống với y, lại đồng ý bất chấp hết thảy bảo hộ y, sợ là chỉ có mình Mộ Thần.

… …

Trung Châu, núi Tê Phượng.

“Diệp Thạchbiếtluyện trận nhập thể?” Ô Phượng tràn đầy kinh ngạc.

“Đúngthếtiểu thư, có batênvõ tông chẳng biết tại saolạira tayvới Diệp Thạch, kết quả mộttênbị Diệp ThạchthảThôn Thiên Phong gặm đến thi cốt vô tồn, haitên còn lại thìbị Diệp Thạch dùng luyện trận nhập thểgiải quyết, thi thểhai tên đó bịchia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ.Trướcđó đúng làkhông nhìn ra, Diệp Thạchthế mà lạilà mộtngườiđiên cuồngtớivậy.” Nữ

tử áo tím trước mặt Ô Phượng tràn đầy cảm khái.

“Sao lạicó thể?Tuy rằng luyện trận nhập thểcóuy lực cựclớn, nhưngnócũng rất khó tu luyện,có không ít ngườiBạch giabị chết khiluyệnthuậtphápnày,bây giờđã không cònbao nhiêu người tu luyện, Diệp Thạch làmsaocó thể biết?” Ô Phượng kinh ngạc.

“Đúng thật làđã khiến cho mọingườikhó hiểu.Bạch giahẳn đãnhậnđược tin tức,ngay cảtuyệt học như luyện trận nhập thểcũng bịngười ngoài học được,mấyngười đó chắcđangđứng ngồi không yênrồi.” Nữ tử áo tím nói.

https://thuviensach.vn

Ngọc bội trên người Ô Phượng đột nhiên sáng lên, Ô Phượng đọc tin tức trên miếng ngọc bội, sắc mặt có hơi kỳ lạ.

“Tiểu thư, ai tìm ngàivậy?” Nữ tử áo tím tò mò hỏi.

Ô Phượng rất ít đưa ngọc bài thân phận của mình cho người khác, thế

nên nữ tử áo tím nhìn thấy sắc mặt Ô Phượng hơi lạ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

“LàDiệp Thạchgửitinqua.” Ô Phượng nói. Lần trước sau khi Diệp Thạch giúp nàng phá cái trận pháp thượng cổ kia, Ô Phượng đã đưa ngọc bài thân phận của mình cho Diệp Thạch.

“Lúc nàyDiệp Thạchgửi tin làmgìchứ?!” Nữ tử áo tím không hiểu lắm.

Ô Phượng vuốt ve ngọc bội trên tay, hơi nghi ngờ nói: “Ynóilàcó chuyệncầnta hỗ trợ.”

Nữ tử áo tím nhíu mày nói: “Tiểu thư, nếu thậtsự xácđịnh rằngDiệp Thạchbiết đượcluyện trận nhập thể,vậyBạch gia nhất định sẽ không bỏ

quay.Tiểu thư, ngàicần gì phảitham gia vào chuyện này chứ?”

“Huyết mạch Diệp Thạch có chút đặc biệt, từ thượng cổ lưu truyền tới nay, người có được huyết mạch đặc biệt đã càng ngày càng ít, nếu giúp được, ta vẫn hy vọng có thể giúp y một phen.” Ô Phượng nói.

“Sợ làsẽkhông dễ.” Nữ tử áo tím chần chờ nói.

Ô Phượng: “Có thể.”

… …

Trận pháp tháp.

https://thuviensach.vn

“ÔPhượng tiền bối đã đến rồi.Ta còn tưởnglà tiền bốisẽ không đếnchứ.” Diệp Thạch nhìn thấy Ô Phượng, trên mặt nhất thời hiện lên nụ

cười vui vẻ.

Ô Phượng nhìn nụ cười ngại ngùng trên mặt Diệp Thạch, có chút thương hại nói: “Những ngày gần đâyngươicũngkhông yên ổnnhỉ?”

Diệp Thạch lẩm bẩm:“Đúngthế.Trung Châu tuy nồng đậm nguyênkhí, nhưngthật sựquá nguy hiểm, ta…” Diệp Thạch dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm và ảm đạm, “…Ta muốnvề nhà...”

Ô Phượng thấy khuôn mặt Diệp Thạch suy sụp, tâm không biết sao lại hơi đau.

Ô Phượng hỏi: “Ngươi nóicầntagiúp đỡ đúng không? Không biết ta có thể giúp ngươi được chuyện gì?”

“Ô tiền bối, tiền bối quen biết Bạch Thần Tinh đúng không? Hắn là hạng người gì thế?” Diệp Thạch cũng không trả lời, lại tò mò nghiêng đầu hỏi.

“Hắn là hạng người gìhả?Chắc là thiên tài đi.Lại nói,hắncũngcó chút giốngngươi.Bạch Thần Tinh làmột trong vàingườibiếtluyện trận nhập thểở

Bạch gia,lúchắncòntrẻthìphi dươngtiêu sái, khôngchútnào úykỵ.” Ô

Phượng cười nói.

Diệp Thạch lắc đầu: “Ta không giống hắn, ta sợchết.”

Ô Phượng: “…”

Diệp Thạch do dự một chút, rồi lấy ra từ trong nhẫn không gian một khối ngọc bài thân phận.

https://thuviensach.vn

“Ngọcbàithân phậncủaBạch Thần Tinhsao lạiở trongtay ngươi?” Ô

Phượng nhìn thấy ngọc bài thân phận trên tay Diệp Thạch, đồng tử đột nhiên co lại.

“Bạch Thần Tinh? Ô tiền bối,tiền bốixác địnhthậtlàcủaBạch Thần Tinh? Ta nghe nóiởBạch giacórất nhiều ngườicóngọc bài thân phận,chúng nónhìn đều giống nhau cả.” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

“Khối ngọc bài thân phậnnàytuyệt đối làcủaBạch Thần Tinh.Ngọc bài thân phậncủaBạch Thần Tinhlúc trước bịsứt mẻ, giốngkhối nàynhư đúc.” Ô

Phượng nói với giọng chắc chắn.

Diệp Thạch gật đầu, “à” một tiếng.

“Ngươi không biếtkhốingọc bàinàylàcủaai?” Ô Phượng nghi ngờ hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu đáp: “Không biết.”

Ô Phượng: “…”

“Thế ngươimuốnta làmgì?” Ô Phượng tò mò hỏi.

Mười ngón tay Diệp Thạch cuộn lại, nhìn cả người có chút khẩn trương.

“Tiền bốigiúp ta đưakhốingọc bàinàycho hắn,rồinói cho hắn biết, trongtay ta cómột thứ rất quan trọngđốivớihắn,kêuhắn lấy nămnghìnnguyên thạch thượng phẩmtớiđổi.” Diệp Thạch cắn răng nói.

“Nămnghìnnguyên thạch thượng phẩm?Có phải làhơi nhiềurồi không?” Ô Phượng sửng sốt nhìn Diệp Thạch, Ô Phượng cảm thấy Diệp Thạch mới tới đây, không biết giá của nguyên thạch thượng phẩm, cho nên mới dùng công phu sư tử ngoạm.

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Đãgiảm giá rồi, khôngmắc.”

https://thuviensach.vn

Ô Phượng: “…”

Thấy Ô Phượng đen mặt, Diệp Thạch mím môi, giãy dụa một chút rồi nói:“…Nếu thấy quá mắc thì cũngcó thể thương lượng,nhưngkhông thể quá ít.”

Ô Phượng gật đầu: “Được rồi, ngươi còn cóđiềugì muốn nóivớihắnnữa không?”

Diệp Thạch trầm mặc một hồi lâu, thở dài nói: “Tiền bối giúp ta hỏi thăm, hỏi hắn còn có nhớ tới Khúc Tâm Dương không.”

Ô Phượng thấy sắc mặt Diệp Thạch hơi là lạ, nhưng cũng gật đầu:

“Được.”

Diệp Thạch lại lắc đầu nói: “Thôi, tiền bối không cần hỏi đâu.” Dù sao mẫu phụ cũng đã qua đời, hỏi lại cũng uổng công, nếu như Bạch Thần Tinh nhớ rõ mẫu phụ, vậy sao qua nhiều năm như thế lại ngay cả cái mặt cũng không lộ ra?

Ô Phượng thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Thạch thì cười trấn an:

“Ngươi đừng lo lắng quá, khi gặp được Bạch Thần Tinh, ta sẽ thử thay ngươi cầu tình, nếu hắn chịu mở miệng, vậy cho dù ngươi có thật sự học trộm thuật pháp luyện trận nhập thể của Bạch gia, ngươi cũng sẽ không bị

việc gì.”

Diệp Thạch cười cảm ơn: “Vậy đa tạ tiền bối.”

Ô Phượng đứng lên đi ra ngoài.

“Tiền bối.” Diệp Thạch gọi lại Ô Phượng.

Ô Phượng quay đầu, nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Còn có chuyện gìà?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch siết chặt tay, miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có gì, nếu Bạch Thần Tinh có thể đưa cho ta năm nghìn nguyên thạch thượng phẩm, vậy ta sẽ chia cho tiền bối.”

Ô Phượng cũng không để bụng, cười cười: “Được.”

Nhìn thấy Ô Phượng đã rời đi, khóe miệng Diệp Thạch cong lên, Diệp Thạch xòe tay ra, lòng bàn tay đã bị móng tay bấm ra từng vết máu.

Một người ngoài như Trang Du cũng đã được đăng đường nhập thất, trở thành thượng khách của Bạch gia; mà một người có huyết mạch có thể

mở ra sách trận pháp Bạch gia như y, lại phải dựa vào một người ngoài cầu tình với “phụ thân” của mình.

Diệp Thạch nhịn không được mà nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn xuống.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

240. Chương 240

Trận pháp tháp tại Trung Châu.

“Ông nội,có phảingài tính buông tha Diệp Thạchkhông?” Hà Tĩnh Nguyệt thấp giọng hỏi Hà Hiền, bàn tay không tự chủ mà siết chặt.

Hà Hiền chắp tay sau lưng, hít một hơi thật dài nói: “Khôngphảilà ta tính buông tha Diệp Thạch, mà làtrong cái chuyệnhọc trộm võ họccủađại gia tộc, Bạch giađãchiếm đại nghĩa, Bạch gia khẳng định sẽ không bỏ

quacho y.”

Loại đại gia tộc như Bạch gia sở dĩ có được thế lực lớn đến thế, có liên quan rất lớn tới trình độ của tuyệt học và bí mật trong gia tộc.

Tuyệt học sở dĩ được gọi là tuyệt học chính là bởi vì tính chất duy nhất của nó, Bạch gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại thuật pháp luyện trận nhập thể này truyền ra ngoài.

“Nhưng màDiệp Thạchđãnói, luyện trận nhập thể làdo ytự nghĩ

ra,không có liên quan gì tớiBạch giahết.” Hà Tĩnh Nguyệt do dự nói.

Hà Hiền không nói nên lời, liếc mắt xem thường cháu gái mình:

“ThàDiệp Thạch khônggiảithíchcòn tốt hơnlàtìmmột cáicớ không đáng tinnhư thế.Luyện trận nhập thể làthuật pháp domộtvịtrận pháp sư cửu cấpcủaBạch gia sáng lậpvàomấy triệu năm trước,cái thứ thuật pháp này làm https://thuviensach.vn

saomột thằng nhóc chưa mọc dài lông nhưDiệp Thạch có thể sáng lậpđược!”

Hà Tĩnh Nguyệt cúi đầu cầu khẩn: “Ông nội, ngài nghĩcách nào đó đi.”

Hà Hiền nhướng mày nhìn Hà Tĩnh Nguyệt, đột nhiên hỏi: “Tĩnh nhi,chẳng lẽ conthích Diệp Thạch?”

Hà Tĩnh Nguyệt bối rối cắn môi, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ,

“Con…”

“Tĩnh nhi,conhẳn làhiểu mà…” Hà Hiền thở dài.

Nếu như Diệp Thạch và Hà Tĩnh Nguyệt là lưỡng tình tương duyệt, như vậy thì hắn còn có thể thử cố gắng bảo vệ Diệp Thạch, dù sao thiên phú của Diệp Thạch thật sự rất tốt, nếu chết sẽ thật sự rất đáng tiếc.

Nhưng, trong tim Diệp Thạch tất cả đều là “Mộ Thần” không hề tồn tại. Bộ dáng Diệp Thạch như tẩu hỏa nhập ma, đời này trong lòng đều chỉ

biết có một mình Mộ Thần.

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu nói: “Con chỉ là…” Cảm động với một mảnh thâm tình của Diệp Thạch mà thôi.

“Ông nội, ngài giúp đỡ y đi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Hiền bất đắc dĩ lắc đầu: “Trận pháp tháp yếu thế nhiều năm,muốn giúp y thì nóidễ hơn làm.”

… …

Tại Bạch gia.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh ngồi đối diện Ô Phượng, có chút ngạc nhiên: “Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta.”

Hắn và Ô Phượng tuy đã từng là bạn tốt, thế nhưng Ô Phượng đã rất lâu rồi chưa tìm hắn.

“Quấy rầy ngươi bế quanrồi, thật ngại.” Ô Phượng cười xin lỗi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh cũng không để bụng, “Nói là bế quanvậy thôi,chứ

tachỉ làkhôngmuốn quản chuyện này chuyện kia,đừngnói cái gìmàquấy rầyhaykhông quấy rầy.Màngươi tớiđâylàdocó chính sựgì sao?”

“Cũngkhông phải làchính sựgì, chỉlà tamuốncầu tìnhcho một người.”

Ô Phượng ngại ngùng cười.

Bạch Thần Tinh hứng thú nhướng mày: “Aimà có mặt mũilớn như

vậy?”

“Người này ngươi hẳnđãnghe nóitới,làDiệp Thạch.” Ô Phượng nói.

Bạch Thần Tinh nâng chung trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm trà, hỏi: “Làtrận pháp sưtruyền tốngtừ nước ngoài tớià? Y làm sao?”

“Ngươi vẫn chưa biết sao? Không biết y từ chỗ nào học được luyện trận nhập thể, sợ là Bạch gia các ngươi sẽ không bỏ qua cho y.” Ô Phượng kể.

Bạch Thần Tinh run tay đánh nghiêng chén trà, tràn đầy kinh nghi nhìn Ô Phượng, giọng nói có chút gấp gáp hỏi: “Ngươi nói là, y biết luyện trận nhập thể?”

“Phải. Thật không biết là y từ chỗ nào học được nữa, luyện trận nhập thể không phải là tuyệt học được mấy vị võ tông của Bạch gia các ngươi https://thuviensach.vn

trông coi sao? Diệp Thạch mới chỉ là võ hoàng mà thôi, hẳn là y không có năng lực ăn cắp mới đúng chứ! Mà lại nói, thuật pháp luyện trận nhập thể

của y cũng rất tinh thâm, chắc là học từ khi còn ở nước ngoài.” Ô Phượng nghi hoặc nói.

“Nước ngoài… Nước ngoài… Làm sao có thể…” Bạch Thần Tinh thì thào nói.

“Đúng rồi, y có thứ này đưa cho ngươi.” Ô Phượng lấy khối ngọc bài thân phận ra đưa cho Bạch Thần Tinh, khó hiểu hỏi: “Ngọc bài thân phận của ngươi sao lại ở trong tay Diệp Thạch?”

Bạch Thần Tinh thấy khối ngọc bài thân phận được đưa tới trước mắt, đột ngột đứng lên.

“Y nói với ngươi những gì nữa?” Bạch Thần Tinh nắm chặt bả vai Ô

Phượng, lớn tiếng hỏi.

Bạch Thần Tinh đột nhiên cất giọng cao hơn, Ô Phượng sợ hãi nhảy dựng, thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh kích động gần như “dữ tợn”, lòng Ô

Phượng chợt động.

“Bạch Thần Tinh, ngươi bình tĩnh một chút lại.” Ô Phượng gấp giọng nói, bả vai của nàng sắp bị Bạch Thần Tinh bóp nát rồi kìa!

Bạch Thần Tinh chậm rãi buông tay ra: “Xin lỗi, do ta quá kích động.”

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh, đột nhiên ý thức được chuyện gì: “Y

nói trong tay y có thứ ngươi muốn, ngươi phải dùng năm nghìn nguyên thạch thượng phẩm để đổi lấy. Thần Tinh, Diệp Thạch căn bản không hiểu giá trị của nguyên thạch thượng phẩm, là ra giá lung tung thôi.”

Bạch Thần Tinh lắc đầu nói: “Không, thứ trong tay y đổi với giá này đã là rẻ rồi.”

https://thuviensach.vn

Ô Phượng: “…” Diệp Thạch cũng từng nói là rất rẻ, hai người này thật ăn ý.

“Y còn nói gì nữa không?” Bạch Thần Tinh vội vàng hỏi.

Ô Phượng thấy cặp mắt Bạch Thần Tinh đỏ ngầu, do dự một chút mới hơi lo lắng nói: “Yhỏi ngươilà, cótừngnhớtớiKhúc Tâm Dươngkhông.”

Cảm xúc của Bạch Thần Tinh rốt cục cũng sụp đổ, vô ý ấn một cái, liền không cẩn thận ấn đổ cái bàn tinh mỹ bên cạnh.

Linh Văn Nhãn, Liên Hoàn Phá Pháp, luyện trận nhập thể. Bạch Thần Tinh bỗng nhiên cảm thấy bản thân không nói được nên lời.

Bạch Thần Tinh vươn tay nắm chặt bả vai Ô Phượng một lần nữa, hung hăng lắc lắc, “Ta nhớlúctrước ngươicónói huyết mạch Diệp Thạch tương đối đặc biệt,cókhả năng thuộcvềLinh tộc, vàchu kỳ mang thaicủa Linh tộckhông giống vớingười thường?”

Ô Phượng gật đầu: “Đúng thế.”

“Mang thaitrongbao lâu?” Bạch Thần Tinh kích động hỏi.

Ô Phượng lại bị kinh sợ lần nữa. Sắc mặt Bạch Thần Tinh quá mức đáng sợ, Ô Phượng cũng không dám nói ra chỉ trích cái gì, “Ta cũng không rõ ràng lắm, đại kháilàhai nămđếnba năm.”

“Tađãlàm cái gì!? Ta rốt cuộc đã làm cái gì!?!” Hai mắt Bạch Thần Tinh đỏ ngầu, lẩm bẩm như một kẻ điên.

Năm đó hắn khôi phục lại tư chất, chí đắc ý mãn, vội vã quay lại Trung Châu báo thù rửa hận. Chờ đến khi hắn đã xử lý xong hết thảy, lúc trở lại Huyền Phong đế quốc đã thì thời gian đã qua gần ba năm.

Lúc ấy Khúc Tâm Dương đã gả cho Diệp Tầm, cũng sắp lâm bồn.

https://thuviensach.vn

Khi ấy, hắn đứng xa xa nhìn thấy Khúc Tâm Dương dùng vẻ mặt ôn nhu vuốt ve bụng.

Hắn để lại sách trận pháp cho Diệp Tầm, muốn Diệp Tầm giao sách trận pháp cho Khúc Tâm Dương, rồi ngóng trông Khúc Tâm Dương có thể

gặp lại hắn một lần.

Hắn đã từng nói với Khúc Tâm Dương, quyển sách đó là đề gia truyền của Bạch gia, cả gia tộc chỉ có mình hắn có thể mở ra. Hắn từng trêu đùa với Khúc Tâm Dương, nói phải cùng hắn sinh ra một đứa con có thể mở ra sách trận pháp.

Thế nhưng Diệp Tầm lại đi tới nói cho hắn biết, nói Khúc Tâm Dương đã có sinh hoạt mới, nói bọn họ đã lập gia đình và cũng có đứa con, Tâm Dương hy vọng hắn đừng quấy rầy bọn họ nữa, Diệp Tầm còn nói rằng, Khúc Tâm Dương nói chuyện của bọn họ đã qua hết rồi.

Hắn lúc ấy đứng xa xa nhìn Khúc Tâm Dương vẻ mặt ngọt ngào mang thai, hắn cơ hồ chật vật mà chạy.

Còn quyển sách trận pháp gia truyền, bởi vì trong lòng có chút chấp niệm, hắn vẫn để lại nước ngoài, chưa từng thu hồi, hắn vẫn luôn ngóng trông, ngóng trông Khúc Tâm Dương khi nhìn thấy sách trận pháp kia sẽ

hồi tâm chuyển ý.

Trang Du nói, mẫu phụ của Diệp Thạch là một tiểu thiếp không được phụ thân Diệp Thạch sủng ái.

Rõ ràng năm đó Tâm Dương là chính thê của Diệp Tầm, Diệp Tầm còn thề son thề sắt cam đoan với hắn, rằng Diệp Tầm sẽ đối tốt với Tâm Dương cả đời, sẽ một lòng một dạ, bất ly bất khí.

Trang Du nói, quan hệ của Diệp Thạch và phụ thân, và với anh chị em cùng cha khác mẹ của mình cũng không thân. Nhưng nếu Diệp Tầm chỉ có https://thuviensach.vn

một mình Tâm Dương, vậy Diệp Thạch sao lại có anh chị em.

Trang Du nói, mẫu phụ của Diệp Thạch bởi vì không được phụ thân sủng ái, nên đã buồn bực mà chết… Diệp Tầm lừa hắn! Không sai, Diệp Tầm nhất định đã lừa hắn! Đứa con trong bụng Khúc Tâm Dương chính là con của Bạch Thần Tinh hắn. Hôn sự của Tâm Dương với Diệp Tầm có lẽ

là hiểu lầm gì đó, Tâm Dương sẽ không tuyệt tình như vậy. Có lẽ, năm đó Diệp Tầm căn bản không có mang tin tức của hắn nói cho Tâm Dương.

Cho nên… Cho nên… Hắn đã bị một tên thực lực thấp kém ở nước ngoài lừa đảo, còn lừa nhiều năm như vậy, ngay cả gặp mặt Tâm Dương lần cuối cũng không thể.

“Phốc.” Lồng ngực Bạch Thần Tinh phập phồng, đột nhiên hộc ra một ngụm máu.

Ô Phượng thấy thế, lòng bỗng nặng nề. Bạch Thần Tinh vậy mà lại hộc máu, rốt cuộc hắn đã bị đả kích cỡ nào mà tới mức hộc máu như thế.

Bạch Thần Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, vươn tay nắm lấy ngọc bài thân phận, nhanh chóng xoa xoa vài cái, ngọc bài thân phận run run rồi nứt ra, một tờ giấy mỏng manh được đặt ở trong đó.

“Vài lần hoa hạ tọa thổi tiêu, ngân hà hồng tường nhập vọng xa.

Nơi nào tinh thần phi đêm qua, vì ai phong lộ lập trung tiêu.

Triền miên tư tẫn trừu tàn kiển, uyển chuyển đau lòng lột sau tiêu.

Ba năm thâm niên ba năm nguyệt, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu.

(幾回花下坐吹簫，銀漢紅牆入望遙。

何處星辰非昨夜，為誰風露立中宵。

https://thuviensach.vn

纏綿思盡抽殘繭，宛轉心傷剝後蕉。

三五年時三五月，可憐杯酒不曾消。

Bà con nào rành dịch dùm mình được không? ₸-₸)

Thần Tinh, nếu có một ngày phong thư này tới tay ngươi, xin ngươi đối đãi tử tế với con của chúng ta, giờ giấc Diên Tinh sinh ra không tốt, cuộc đời này, sợ là mệnh nhiều khổ…”

Khúc Tâm Dương ở trong thư viết ngày sinh tháng đẻ của Diệp Thạch, cũng viết chu kỳ mang thai đặc biệt của Linh tộc bọn họ.

Ô Phượng liếc nhìn một cái vào bức thư trên tay Bạch Thần Tinh, tâm lộp bộp nhảy dựng, “con của chúng ta”?, Bạch Thần Tinh đã có con rồi sao?

Ban đầu nàng còn tưởng Bạch Thần Tinh nhiều năm qua một thân một mình là bởi vì Hạ Nhược Tuyết, thì ra, Bạch Thần Tinh là đang thủ thân vì một người khác?

Bạch Thần Tinh có người mình thích, lại còn có con, thế nhưng tại sao bấy lâu nay không nghe thấy một chút tiếng gió nào?

Diệp Thạch là con hắn, nhưng Bạch Nghị và Trang Du lại ngang nhiên ở trước mặt hắn chửi bới huyết mạch của hắn và Tâm Dương!

Diệp Thạch tới Trung Châu đã mấy tháng, y đã thích ứng chưa? Thời gian cũng đã dài như vậy, hắn vậy mà lại không biết cốt nhục của mình đang ở cách mình gần tới thế.

Khoan đã, Diệp Thạch có biết hắn là… là phụ thân của y không? Nếu y biết, vậy sao qua lâu như thế, y lại không có tới tìm hắn, có phải y đang…

hận hắn đúng không?

https://thuviensach.vn

“Ngươi quen biết Diệp Thạch à, y có tốt không?” Bạch Thần Tinh hơi bất an ngẩng đầu lên hỏi Ô Phượng.

Ô Phượng cười miễn cưỡng: “Hẳn là không tốt lắm, nghe nói phụ thân ngươi mấy ngày gần đây đều mang Bạch Ly Phong tới trận pháp tháp tìm Diệp Thạch, hẳn là Hà Hiền sắp chịu không nổi nữa rồi…”

Nếu Diệp Thạch là con của Bạch Thần Tinh, như vậy, Bạch Huy hẳn là… “ông nội” của Diệp Thạch.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh thay đổi, nhanh chóng xông ra ngoài.

… “Nghĩa phụ.” Thấy Bạch Thần Tinh chạy ra, Bạch Cẩm Nhạc theo bản năng gọi một tiếng.

Bạch Thần Tinh không có nhìn tới Bạch Cẩm Nhạc, trực tiếp chạy ra khỏi cửa.

Bạch Cẩm Nhạc nhăn mày, mất mát nhìn theo bóng dáng Bạch Thần Tinh.

Bạch Cẩm Nhạc nhìn lại Ô Phượng cũng vừa đi ra, “Nghĩa phụ sao vậy ạ?”

Ngày thường Bạch Thần Tinh vẫn luôn khí định thần nhàn, Bạch Cẩm Nhạc chưa từng nhìn thấy Bạch Thần Tinh bối rối tới thế.

“Hình như là bị kích thích.” Ô Phượng nói.

Ô Phượng siết tay, không biết tình huống bên trận pháp tháp đã như

thế nào rồi, không biết Diệp Thạch có xảy ra chuyện gì không nữa. Sở dĩ

Diệp Thạch hiển lộ ra luyện trận nhập thể, là bởi vì y bị ba vị võ tông công kích. Mà mấy tên võ tông kia có vẻ như là do Bạch Ly Phong – anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Thần Tinh – sai sử.

https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc nhìn Ô Phượng, trong lòng chợt dâng lên một cỗ dự

cảm không tốt.

“Ô tiền bối, có phải ngươi nói gì đó với nghĩa phụ đúng không?” Ngữ

khí Bạch Cẩm Nhạc có hơi dồn dập, ánh mắt nhìn Ô Phượng theo bản năng mang vài phần bất mãn.

Ô Phượng thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Nhạc một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, “Ngươi đây là có ý gì?!”

Bạch Cẩm Nhạc trở thành nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh mấy năm nay, có biết bao nhiêu người chiều chuộng nàng ta, tựa hồ đã chiều nàng ta quá cao, tới mức nàng ta cũng sắp quên chính mình là ai rồi. Chỉ là một thứ nữ

Bạch gia, vậy mà còn làm bộ làm tịch với Ô Phượng nàng, nàng tuy kiêng kị Bạch Thần Tinh, nhưng cũng không đặt Bạch Cẩm Nhạc vào mắt.

Nhìn bộ dáng Bạch Thần Tinh như thế liền biết hắn để ý Diệp Thạch tới bao nhiêu, mà đã có huyết mạch thân sinh như Diệp Thạch rồi, vậy đứa con giả Bạch Cẩm Nhạc này thì tính là gì.

“Xin lỗi, chỉ là vừa rồi ta thấy sắc mặt nghĩa phụ không được tốt lắm, ta chỉ quá lo cho nghĩa phụ.” Bạch Cẩm Nhạc hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu nói.

Ô Phượng nhìn theo phương hướng Bạch Thần Tinh rời đi, híp mắt thầm nghĩ, hy vọng tốc độ ra tay của Bạch Huy đừng nhanh quá, nếu không…

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

241. Chương 241

“Diệp Thạch, rốt cục ngươicũngđồng ý đi ra.Ta còn tưởng ngươiđãquyết định làm rùa đen rút đầuđóchứ.” Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết chứa đầy chán ghét nhìn Diệp Thạch.

Hạ Nhược Tuyết cũng không biết là mình đang xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Diệp Thạch thì có một cỗ cảm giác chán ghét nói không nên lời.

Ánh mắt Diệp Thạch lạnh như băng nhìn Hạ Nhược Tuyết, lạnh lùng cười, gằn từng chữ nói: “Đúng là tọc mạch.”

Mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ lên, “Ngươi…!!”

Hạ Nhược Tuyết nghe được vài tiếng cười trộm không biết từ đâu phát ra, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Cho dùtabiếtluyện trận nhập thể thì thế nào?Có một khuôn mặtkhắc phu nhưthế, cả đờinàyngươicũnggả khôngvàoBạch giađược, mà chuyện trongBạch giacũng khôngđếnphiênngươi nhúng tay. Ngươinênđổimộtcái khăn che mặt dàyhơn nữađi,diện mạonhư vậymàcòndámcả ngày chạyra ngoàixuất đầu lộ diện,thậtkhông biết liêm sỉ.” Diệp Thạch thản nhiên nhìn Hạ Nhược Tuyết, miệng mang hàng loạt pháo bắn ra.

Hạ Nhược Tuyết giận dữ đỏ mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn sống nuốt tươi Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt Hạ Nhược Tuyết như thế, âm thầm đổ

mồ hôi lạnh giùm Diệp Thạch một phen.

Bị bức tới mép vách núi, rốt cục Diệp Thạch cũng lộ ra bộ mặt thật: chanh chua, cay nghiệt, không nói lý, gai nhọn đầy người, khiến người khác hận nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thạch đứng ở trên đài cao, đôi mắt thản nhiên đảo qua mọi người, gió thổi sợi tóc Diệp Thạch bay bay.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch thần sắc bình tĩnh, chỉ cảm thấy giờ

phút này, Diệp Thạch lại cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên.

“Diệp Thạch, Nhược Tuyết có thể gảvàoBạch giahay không, khôngphảilàchuyệnngươi có thể xen vào.” Bạch Huy lạnh lùng nói.

Ánh mắt Diệp Thạch phức tạp nhìn Bạch Huy, thầm nghĩ lão gia hỏa này không phải là người tốt gì, cho nên mới sinh ra một tên nam nhân phụ

lòng như Bạch Thần Tinh, cùng với một tên mặt người dạ thú như Bạch Ly Phong, mà một người như vậy, lại cố tình là “ông nội” của y.

Bạch Huy bị Diệp Thạch nhìn chằm chằm, không biết tại sao, trong lòng lại bỗng hiện lên vài phần chột dạ.

“Diệp Thạch, ngươi biết luyện trận nhập thể đúng không? Ngươi không cần phải nói dối, có tới mười mấy vị tu luyện giả nhìn thấy ngươi ra tay đấy.” Bạch Ly Phong tham lam nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta biết.”

“Ngươi thừa nhận ngươiđãhọc trộm tuyệt họccủaBạch gia?” Bạch Ly Phong hỏi.

Diệp Thạch nhíu mày lắc đầu: “Tabiết, nhưng ta không học trộm.”

https://thuviensach.vn

Bạch Ly Phong cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi không học trộm,vậy saongươi lạibiết?”

“Là ta tự nghĩ ra.” Diệp Thạch bình tĩnh nói.

Nụ cười lạnh trên mặt Bạch Ly Phong càng ngày càng rõ hơn,

“Ngươiđúnglà thiên tài.”

“Cũng bình thường thôi.” Diệp Thạch bình tĩnh nói, sau đó lại bồi thêm một câu, “Nhưngthiên tàihơn ngươi.”

Gương mặt Bạch Ly Phong có hơi run rẩy: “Ngươi thiên tài như thế, vậy có thể nhắc nhở cho ta một chút bí quyết tu luyện luyện trận nhập thể

hay không?”

Diệp Thạch khoanh tay, nheo lại đôi mắt đánh giá Bạch Ly Phong vài lần rồi nói: “Thể chất của ngươi quá kém, tốt nhất đừng không biết lượng sức mà tu luyện luyện trận nhập thể, nếu không sẽ dễ tự tìm đường chết, thi cốt vô tồn.”

Sắc mặt Bạch Ly Phong nhất thời xanh trắng đan xen, “Ngươi…!”

“Lời ta nói chính là thật, không tin thì, ngươi có thể thử xem.” Diệp Thạch không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Bạch Ly Phong.

“Ngươi muốn chết!” Bạch Ly Phong rống giận một tiếng, một chưởng bổ tới chỗ Diệp Thạch đang đứng.

“Oanh.” Một thanh âm kích động truyền đến, Bạch Ly Phong bị một cỗ lực đánh trúng, thân thể bay ra ngoài ngã trên mặt đất thật mạnh, mãnh liệt hộc ra một ngụm mắu to.

Diệp Thạch lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ, thì ra là có người giành trước một bước ra tay với Bạch Ly Phong.

https://thuviensach.vn

Bỗng dưng có biến cố, mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng thời nhìn theo hướng phát ra công kích.

Một thân ảnh siêu phàm thoát tục lơ lửng giữa trời ánh vào đôi mắt mọi người.

“ThầnTinh, ngươi điên rồi!Tại sao ngươi có thểra tay vớianh ngươi?”

Bạch Huy nhìn thấy là Bạch Thần Tinh thì sắc mặt chợt đổi.

Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Huy, đôi mắt thẳng tắp nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn thấy là Bạch Thần Tinh thì khuôn mặt không khỏi giật mình, dòng máu quanh thân đột nhiên sôi trào, một loại cảm giác huyết mạch tương liên khác thường chợt nảy lên trong lòng.

Diệp Thạch mím chặt môi nhìn Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ, đây là phụ thân của y sao?

Khi biết được Diệp Tầm không phải là phụ thân của mình, Diệp Thạch thường hay tưởng tượng ra bộ dáng của phụ thân.

Lúc tâm tình tốt, Diệp Thạch sẽ tưởng tượng ra có lẽ phụ thân mình có tướng mạo hơn người, là một đại anh hùng anh dũng vô địch; còn lúc tâm tình không tốt, Diệp Thạch ngẫu nhiên sẽ tưởng tượng, phụ thân mình hoặc có lẽ là một tên đầu trâu mặt ngựa, hoặc có lẽ là một tên tiểu bạch kiểm chỉ

biết dùng lời ngon tiếng ngọt.

Tới Trung Châu cũng gần nửa năm, Diệp Thạch đối với cái tên Bạch Thần Tinh như sấm bên tai, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thần Tinh.

Người này anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là một người có mị lực mười phần, khó trách mẫu phụ sẽ… Giờ khắc này, https://thuviensach.vn

Diệp Thạch bỗng giật mình nhớ tới lúc còn nhỏ, mẫu phụ trong những đêm dài thê lương từ từ thiêu hủy một bức họa kia, lúc ấy y còn tưởng rằng người trên bức họa có thâm cừu đại hận với mẫu phụ, thì ra…

Y vẫn luôn suy nghĩ tới diện mạo phụ thân mình đến tột cùng như thế

nào, thì ra là đã sớm gặp…

Đôi mắt Diệp Thạch hơi sáng lên ánh xanh, Hà Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt Diệp Thạch tuy không giống hệt Bạch Thần Tinh, nhưng một đôi mắt lại giống đôi mắt Bạch Thần Tinh như đúc.

Hà Tĩnh Nguyệt giật mình nhớ tới lời ông nội từng nói, Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch có thể chính là Linh Văn Nhãn cực phẩm.

“Diện mạo của con vàmẫu phụconthậtgiốngnhau.” Bạch Thần Tinh si ngốc nhìn Diệp Thạch, ánh mắt như là muốn xuyên qua Diệp Thạch nhìn một người khác.

Diệp Thạch mím môi, rũ mắt xuống, có chút khó chịu nói: “Ta làdomẫu phụ sinh, tấtnhiênlà giốngmẫu phụrồi.”

Bạch Thần Tinh do dự nhìn Diệp Thạch, tiếp đó thấp thỏm hỏi: “Mẫu phụcon, hắn…”

“Mẫu phụ đã quađờinhiều năm.” Diệp Thạch khó chịu nói.

Tuy rằng đã sớm nghĩ tới, nhưng vào lúc này được Diệp Thạch chứng thực, Bạch Thần Tinh vẫn có cảm giác lòng đau như cắt.

“Mẫu phụconsống cótốtkhông?” Bạch Thần Tinh khó khăn hỏi.

“Không tốt.” Diệp Thạch lắc đầu, tuy rằng trên mặt mẫu phụ vẫn luôn treo một nụ cười nhạt, nhưng giữa ánh mắt lại luôn có vẻ ưu sầu xóa không hết.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh hơi tái, nghiêng đầu, có chút kỳ quái hỏi Bạch Thần Tinh: “Chắc ngươicũngkhông quan tâm mẫu phụcótốt hay không,bằng khôngtại sao mấy chụcnămnayngươivẫnkhôngtới gặpmẫu phụ.” Cũng không có tới gặp y. Bạch Thần Tinh chắc là cũng không biết tới sự hiện hữu của y.

“Vìtrốntránh mẫu phụ,cảsáchtrận pháp tổ truyềndù bịlưu lạcở

nướcngoàicũnglườitớithulại, ngươiđãchán ghét mẫu phụ như vậythìcòn hỏi thămmẫu phụ cótốt hay không làm gìchứ?”

Bạch Thần Tinh lăng lăng nhìn Diệp Thạch, một hồi lâu mới kịp phản ứng, giọng nói có chút run rẩy: “Con nghĩ như vậy sao, con nghĩ về ta như

vậy sao?”

“Mẫu phụ đã qua đời, ta nghĩ như thế nào cũng không quan trọng.”

Diệp Thạch cúi đầu, giọng nói trống rỗng.

Yết hầu Bạch Thần Tinh khô sáp, nhất thời nói không nên lời.

Hắn phải nói gì đây? Nói năm đó hắn bị Diệp Tầm nghĩa chính ngôn từ lừa gạt, rồi bởi vì ghen tị quá mức, cũng thương tâm quá mức, lại như

một tên nhát gan mà chạy trốn, ngay cả dũng khí đi gặp Khúc Tâm Dương một lần cũng không có.

Đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn không dám đi tới đó liếc mắt nhìn một cái, hắn sợ nhìn thấy một nhà Khúc Tâm Dương hạnh phúc mỹ mãn, mà trong một nhà hạnh phúc kia lại không có hắn… Năm đó, nếu hắn có thể dũng cảm một chút, vậy có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ

không?

Giữa Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch là bầu không khí quỷ dị, mọi người ở nơi đây cũng yên tĩnh, toàn bộ nơi này chỉ có tiếng vọng từng câu nói “mạc danh kỳ diệu” của Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh.

https://thuviensach.vn

“Thần Tinh, ngươi sao lại ra tay với anh ngươi vì người này chứ?” Hạ

Nhược Tuyết cau mày nói.

Diệp Thạch nhìn Hạ Nhược Tuyết, do dự một chút mới hỏi Bạch Thần Tinh: “Ngươi vìnữ nhân này mớibỏmẫu phụ sao?”

Sắc mặt Bạch Thần Tinh vặn vẹo một trận, “Chuyện này không như

con nghĩ đâu. Ta và nữ nhân này đã sớm không còn một chút liên quan nào với nhau.”

Hạ Nhược Tuyết nghe thấy lời Bạch Thần Tinh nói thì siết chặt tay, Bạch Thần Tinh sống cô độc bao năm nay, nàng luôn tưởng là vì nàng, kết quả…

Diệp Thạch thấy sắc mặt vặn vẹo của Bạch Thần Tinh, nghĩ tới mẫu phụ đã qua đời, vô luận mẫu phụ và người này từng xảy ra chuyện gì, thì cũng không thể vãn hồi nữa rồi, chợt cảm thấy nhạt nhẽo.

“Ta nhìn thấy giải thưởngđượctreoởtrận pháp tháp.” Diệp Thạch chợt đổi đề tài.

Hà Tĩnh Nguyệt có chút mê mang nhìn Diệp Thạch, không biết tự

dưng lúc này Diệp Thạch nói ra chuyện giải thưởng làm gì.

Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách cổ xưa.

Giải thưởng mà Bạch gia treo, Hà Tĩnh Nguyệt đã nhìn thấy không ít hơn mấy ngàn lần. Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch lấy ra sách trận pháp, tim đập mãnh liệt, sách trận pháp gia truyền của Bạch gia thế mà ở trong tay Diệp Thạch, khó trách lúc trước khi Diệp Thạch nhìn thấy giải thưởng được treo, sắc mặt lại kỳ lạ như vậy.

Không chỉ mình Hà Tĩnh Nguyệt nhận ra được, quyển sách trận pháp bị Bạch gia đại danh đỉnh đỉnh đánh rớt, rất nhiều người đều nhận ra.

https://thuviensach.vn

Những trận pháp thuật của Diệp Thạch không phải là học từ đó chứ?… Thần linh ơi! Quyển sách trận pháp đó không phải ở Bạch gia chỉ

có mình Bạch Thần Tinh mới có thể mở ra sao? Chẳng lẽ Diệp Thạch chính là…

“Conđãmở ra?” Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, trong ánh mắt tràn ngập đau xót.

Diệp Thạch gật đầu, thản nhiên lên tiếng, “Phải, nó đã giúp ta không ít.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Khó trách Diệp Thạch hiểu nhiều thứ cao cấp, lại chỉ biết một ít tri thức trận pháp thuật rất phổ thông.

“Mẫu thânconcó nói choconvềquyển sách nàykhông?” Bạch Thần Tinh nhịn không được liền hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói: “Mẫu phụ chưatừngnóitới, sách trận phápvẫnluônở trong tayDiệp Tầm.Mấy năm trước Diệp Tầm đòitalấy nguyên thạchđổi, ta khôngmuốn đưacho hắn, hắn mới nói với tarằng hắn cóquyển sách này,rồimuốn vơ vét tài sảncủata. Quyển sách này là do ta tốn ba triệu nguyên thạch hạ phẩm mua được từ trên tay Diệp Tầm.”

Mấy người Bạch gia đứng ở đây nghe được lời Diệp Thạch nói, sắc mặt vặn vẹo một trận.

Sách trận pháp tổ truyền Bạch gia vậy mà chỉ trị giá ba triệu nguyên thạch hạ phẩm, tuy rằng bọn họ không biết Diệp Tầm là người nào, nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới việc đám người Bạch gia muốn giết hắn.

Diệp Thạch cảm thấy Bạch Thần Tinh đúng là quá hoang đường.

https://thuviensach.vn

Hắn vậy mà lại yên tâm để quyển sách gia truyền của Bạch gia vào trong tay Diệp Tầm. Nếu như lúc ấy Diệp Tầm không có thiếu tiền thì sao, vậy chẳng phải là quyển kỳ thư có một không hai này sẽ có thể đi theo Diệp Tầm xuống mồ sao? Như thế Bạch gia treo giải thưởng lớn ở Trung Châu thì có ích lợi gì, sách căn bản là ở nước ngoài.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Diệp Tầm quả nhiên không có giao sách cho Tâm Dương. Mà mấy chục năm qua hắn vẫn không rõ tại sao Tâm Dương lại di tình biệt luyến, gả cho một tên tu luyện giả phổ thông như

Diệp Tầm, không ngờ rằng…

“Con sửa đổi tên?” Bạch Thần Tinh thở dài hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Phải. Khi còn bé ta tên là Diệp Diên Tinh, sau này lại bị bệnh nặng một hồi, rồi bị đổi tên thành Diệp Thạch, nói là như

vậy sẽ trường thọ hơn…”

“Ta muốn sinh ra đứa con của chúng ta, và trong tương lai nó sẽ có thể

mở ra quyển sách tổ truyền của Bạch gia.”

“Nếu như có con, vậy tên nó sẽ là Diên Tinh.”

Những hứa hẹn giữa bọn họ, Tâm Dương đều làm được, mà hắn thì sao? Hắn làm được cái gì? Hắn chỉ như một tên nhát gan, ngay cả dũng khí tìm Tâm Dương hỏi thật giả cũng không có, hắn cứ như vậy mà chật vật chạy về Trung Châu, hối hận biết bao nhiêu năm.

“Diệp Tầm đòi con nguyên thạch? Hắn không đối tốt với con sao?”

Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhăn chặt mày, theo ngữ khí này của Bạch Thần Tinh thì có vẻ hắn nhận biết Diệp Tầm?

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Tinh, nghi hoặc hỏi:

“NgươiquenbiếtDiệp Tầm?”

Hình như sau khi Bạch Thần Tinh rời khỏi thì Mẫu phụ mới quen biết Diệp Tầm, nếu như là vậy,vậy tại sao Bạch Thần Tinh lại nhận biết Diệp Tầm?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

242. Chương 242

Nghe được hai chữ “Diệp Tầm”, Bạch Thần Tinh siết chặt tay, không nói được một lời.

“Con kiến” mà hắn tùy tay đều có thể giết chết lại hại hắn hiểu lầm Tâm Dương bao nhiêu năm nay, làm hại cha con hắn xa cách nhau mười mấy năm nay.

Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh, giật mình nghĩ tới điều gì, mẫu phụ

chưa từng đề cập tới sách trận pháp, nếu trong tay mẫu phụ có, vậy mẫu phụ không có khả năng giao cho Diệp Tầm, Trần thúc cũng sẽ không có không biết, trừ phi… trừ phi sách là do Bạch Thần Tinh đưa cho Diệp Tầm!

Diệp Thạch đột nhiên ngẩng đầu, dùng ngữ khí run rẩy hỏi Bạch Thần Tinh: “Có phải ngươi…đã từng trở về?”

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, “Phải.”

“Ngươi cũng đã trở về, vậy tại sao lại không gặp mặt mẫu phụ một lần?” Diệp Thạch không hiểu tại sao Bạch Thần Tinh không đi gặp mẫu phụ, trái lại đưa sách cho Diệp Tầm.

Đúng vậy! Tại sao năm đó hắn không đi gặp Tâm Dương? Tại sao không cho lẫn nhau một cơ hội.

https://thuviensach.vn

Người người đều nói hắn anh dũng không sợ gì, lại không biết rằng tận trong xương hắn cũng chỉ là một tên nhu nhược.

Diệp Thạch thấy Bạch Thần Tinh không nói gì, cũng không có miệt mài theo đuổi.

Tuy rằng người trước mắt là phụ thân của Diệp Thạch, nhưng đối với Diệp Thạch mà nói, hắn cũng chỉ là một người xa lạ.

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch, làm thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này lại phát triển thành như vậy.

Khó trách khi nàng an ủi Diệp Thạch nói nàng sẽ cầu tình với Bạch Thần Tinh, sắc mặt Diệp Thạch lại quỷ dị như vậy.

Diệp Thạch là con trai ruột của Bạch Thần Tinh, làm sao cần tới một người ngoài cầu tình cho!

Diệp Thạch giao sách trận pháp trong tay cho Bạch Thần Tinh, nói:

“Quyển sách này trả lại cho ngươi, dựa theotiền treogiải thưởngthìngươinênđưa chota mười ngànnguyên thạch thượng phẩm,nhưng thứnày vốn làcủangươi, có thể tínhrẻ chongươimột chút.”

Ô Phượng: “…”

Ô Phượng nghiến răng, không dám tin nhìn Diệp Thạch, bây giờ là lúc nói về nguyên thạch hả? Đúng rồi, Diệp Thạch còn cùng nàng nói khi sinh ý thành sẽ chia cho nàng, rốt cuộc Diệp Thạch đang nghĩ gì vậy chứ!

Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, trái tim không ngừng phát run.

Nửa năm nay thanh danh Diệp Thạch nâng cao, lúc người Bạch gia nhắc tới Diệp Thạch thì không có lời gì hay ho cả, như Diệp Thạch yêu tiền như mạng, Diệp Thạch rất sợ chết, thực lực Diệp Thạch mạnh nhưng kiến https://thuviensach.vn

thức lại thiển cận… Hắn tuy không quản mấy chuyện này, nhưng chuyện về

Diệp Thạch hắn cũng biết được một ít, như Diệp Thạch rất cần nguyên thạch, y luôn không ngừng tiếp đủ loại nhiệm vụ.

Và vị anh trai của hắn còn mơ tưởng tới cặp mắt của Diệp Thạch.

Chuyện của Bạch Ly Phong, hắn đã sớm nghe tới, nhưng do chuyện không liên quan đến mình nên hắn cũng không quản, thế nhưng… thế nhưng đây chính là đứa con của Tâm Dương, là huyết mạch của Tâm Dương và mình!

Huyết mạch của hắn và Tâm Dương sống gian nan như thế, nhưng lại chưa từng tới tìm hắn, mà y rõ ràng đã biết hắn là ai.

Có phải Diệp Thạch… hận hắn hay không?

Hà Hiền lăng lăng nhìn Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch, hắn nói mà, Linh Văn Nhãn cực phẩm sao lại xuất hiện trên người một truyền nhân từ

tiểu gia tộc không biết tên.

Diệp Thạch đến từ nước ngoài, tất cả mọi chuyện về Diệp Thạch, Hà Hiền đều từ Trang Du trong miệng biết được, kết quả… kết quả không ngờ

Diệp Thạch lại là…

“Chuyện con muốn nói với ta chính là chuyện này sao? Con biết ta là ai không?” Bạch Thần Tinh gắt gao nắm chặt tay Diệp Thạch, thần sắc có chút kích động.

Diệp Thạch cắn môi, là phụ thân. Diệp Tầm làm “phụ thân” Diệp Thạch hơn mười năm, ở trong cảm nhận Diệp Thạch thì “phụ thân” chính là người lạnh lùng, tham lam, không chịu trách nhiệm, bất cận nhân tình.

Diệp Thạch đương nhiên từng có mong đợi với “phụ thân”, nhưng cũng không dám mong chờ nhiều.

Diệp Thạch ngẩng đầu, mong chờ nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Ngươi giúp ta tìmkiếmMộ Thầnđượckhông,ta tìmnửa nămcũngkhông thấy được https://thuviensach.vn

hắn… Nếu, nếu ngươi giúp ta tìm được hắn, tasẽkhôngđòingươi nguyên thạch, nhìntrên mặt mũimẫu phụ, ngươi giúp đỡ tađượckhông?”

Nghe được lời Diệp Thạch nói, Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời có loại xúc động muốn hộc máu, Mộ Thần, lại Mộ Thần! Diệp Thạch trừ Mộ Thần ra thì còn biết gì nữa không!

Trái tim Bạch Thần Tinh đau đớn, huyết mạch của mình lại hèn mọn, khiếp nhược khẩn cầu hắn như vậy, y căn bản là không tin hắn.

“Được, theo tavềBạch gia, tasẽgiúpcontìm Mộ Thần.” Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, cắn răng nói.

Bạch Ly Phong té trên mặt đất nãy giờ bỗng nhiên mở miệng,

“ThầnTinh, ngươicứnhư vậymang vềBạch gia một người lai lịch không rõhả?”

Bạch Thần Tinh dừng bước lại, sắc mặt đột nhiên biến, một đạo kiếm quang chợt hiện lên.

“ThầnTinh, ngươi…”

“Aaa!”

Tiếng kinh hô của Bạch Huy cùng với tiếng kêu thảm thiết của Bạch Ly Phong đan xen với nhau, Bạch Ly Phong che mắt, kêu thảm thiết không ngừng.

“Ngươi có thể đánh chủ ý với ta, ta không quan tâm, nhưng ngươi không nên đánh chủ ý với y.” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

Năm đó thực lực của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề chính là có bút tích của Bạch Ly Phong, nhưng lúc ấy Bạch Ly Phong không có đạp đến điểm mấu chốt của hắn, nên hắn liền nhịn xuống.

https://thuviensach.vn

Thế nhưng, Tâm Dương đã chết, đời này hắn và Tâm Dương chỉ có một huyết mạch như Diệp Thạch, nếu Diệp Thạch xảy ra chuyện, hắn phải công đạo với Tâm Dương thế nào bây giờ.

Bạch Ly Phong che mắt, hắn luôn cảm thấy tuy Bạch Thần Tinh có thực lực mạnh, nhưng lại không quả quyết, nhưng bóng tối trước mắt giờ

phút này đã nói cho hắn biết, nhận thức của hắn có bao nhiêu vớ vẩn.

“Bạch tiền bối, Diệp Thạch là… người của trận pháp tháp.” Hà Tĩnh Nguyệt cắn răng mở miệng, gọi lại Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nhìn qua Hà Hiền, chắp tay nói: “Làm phiền Hà tháp chủ chiếu cố khuyển tử lâu nay, Thần Tinh vô cùng cảm kích.”

Bạch Thần Tinh vừa nói ra lời này, trong lòng mọi người đều không tự

chủ được run lên. Từ những lời mà hai người nói vừa nãy đã mơ hồ có thể

đoán ra quan hệ cha con của hai người, nhưng giờ phút này bị Bạch Thần Tinh chứng thực, trong lòng mọi người vẫn không tự chủ được mà rùng mình.

Hà Hiền cười miễn cưỡng: “Bạch thiếu nói quá lời.”

“Hà tháp chủ, ngày sau, phàm là chuyện mà Thần Tinh đủ khả năng, ta tất không chối từ.” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

Trong lòng Hà Hiền mừng như điên, “Bạch thiếu khách khíquá.”

Bạch Thần Tinh giữ chặt tay Diệp Thạch, dẫn Diệp Thạch đi ra ngoài, mọi người thấy Bạch Thần Tinh thì tự động tánh ra một con đường.

Hạ Nhược Tuyết nhìn theo Bạch Thần Tinh, cuối cùng cũng không có mở miệng gọi Bạch Thần Tinh lại.

https://thuviensach.vn

Hạ Nhược Tuyết cắn môi, trong lòng rất rõ ràng, cho dù có mở miệng thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.

Hạ Nhược Tuyết gắt gao siết chặt tay, Bạch Thần Tinh luôn lẻ loi một mình lâu nay, có nhiều người đều nói là vì nàng, Hạ Nhược Tuyết kỳ thật biết rất rõ là không.

Kỳ thật giác quan thứ sáu của nữ nhân rất linh nghiệm, nhưng do có rất nhiều người nói Bạch Thần Tinh là vì nàng, nên Hạ Nhược Tuyết liền tự

lừa gạt mình, tự nói Bạch Thần Tinh là vì nàng, cứ thế mà lừa, có đôi khi, ngay cả chính Hạ Nhược Tuyết cũng tin tưởng như thế.

Nhiều năm qua, nàng đã thử làm tốt quan hệ với Bạch gia, vẫn luôn mong được cùng Bạch Thần Tinh nối lại tình xưa.

“Ta và nữ nhân này đã sớm không còn một chút liên quan với nhau.”

Một câu nói vô cùng đơn giản của Bạch Thần Tinh đã đánh vỡ ảo tưởng nhiều năm của nàng.

“Cho dù ta biết luyện trận nhập thể thì thế nào? Có một khuôn mặt khắc phu như thế, cả đời này ngươi cũng gả không vào Bạch gia được, mà chuyện trong Bạch gia cũng không đến phiên ngươi nhúng tay. Ngươi nên đổi một cái khăn che mặt dày hơn nữa đi, diện mạo như vậy mà còn dám cả

ngày chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện, thật không biết liêm sỉ.”

Mà lời Diệp Thạch nói, cũng vang ầm ầm bên tai Hạ Nhược Tuyết, nàng đúng thật là đang xen vào việc của người khác.

Diệp Thạch vậy mà lại là con của Bạch Thần Tinh, hiện giờ chân tướng thân phận của y đã rõ, người Bạch gia cũng không có khả năng tiếp tục nhằm vào y. Uổng làm tiểu nhân, nàng quả đúng là uổng làm tiểu nhân.

https://thuviensach.vn

Cảm nhận được vài lời nói cùng với ánh mắt thương hại dừng trên người mình, Hạ Nhược Tuyết nhịn không được cắn chặt răng, nàng đây đã thành người bị chồng ruồng bỏ, Hạ Nhược Tuyết nghiến răng, nàng mới không cần người khác thương hại.

… …

Đám người Bạch Huy từ từ lấy lại tinh thần, lục tục rời khỏi trận pháp tháp.

“Bạch giacó biến rồi!” Bạch Thiếu Khanh thản nhiên phe phẩy cây quạt trên tay, nhíu mày nói.

“Bạch Nghịđãcó đối thủ.” Bạch Hồng Phi cười.

Bạch Thiếu Khanh: “Hắn sắpđau đầurồi.”

Trước đó người Bạch gia không hề đặt Diệp Thạch vào mắt, đó là bởi vì y không có hậu trường, mà người không có hậu trường thì rất dễ bị

người khác giải quyết.

Nhưng lúc này không như thế, Diệp Thạch là con của Bạch Thần Tinh, nhìn kết cục của Bạch Ly Phong là biết Bạch Thần Tinh có bao nhiêu để ý tới đứa con trai của mình.

Thực lực Diệp Thạch không hề kém Bạch Nghị, tuổi lại còn nhỏ hơn Bạch Nghị, mà Liên Hoàn Phá Trận và luyện trận nhập thể của Bạch gia, Diệp Thạch đều biết, Bạch Nghị đã kém Diệp Thạch quá xa.

“Nửa năm trước Diệp Thạchtớiđây,thời gian quaBạch Nghịvới tênTrang Dukia hayở trước mặtThần Tinhthúcnói bậy vềDiệp Thạch không ítnha!” Bạch Thiếu Kỳ vui sướng khi người gặp họa.

https://thuviensach.vn

Có phụ tử thiên tính, nên nếu Bạch gia mời chào Diệp Thạch, sợ là Diệp Thạch đã sớm quen biết Bạch Thần Tinh, làm sao sẽ đến nỗi chịu khổ

nhìu như vậy.

Trước kia Bạch Nghị coi nhẹ Diệp Thạch như vậy, chỉ sợ bây giờ ở

trước mặt Bạch Thần Tinh cũng chiếm không được chỗ tốt gì.

“Đúnglà không nghĩ tới.Ta còn tưởng rằngThầnTinh thúcchỉmuốn sống cô độc quãng đời còn lại,nhưng thì ra lại cócon trai lớn như vậy.”

Bạch Thiếu Khanh cười nói.

Người Bạch gia lục tục rời đi, trận pháp tháp lại khôi phục bình tĩnh.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn đám người Bạch gia, trong lòng bỗng cảm thấy trống vắng.

“Bạch Thần Tinhsống cô độc suốt mười mấy năm, cứ như muốn khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vậy, đúng là khiến người ta đoán không ra!”

“Có gì mà không đoán ra. Ta đoán ra được này.”

“Hả, ngươi đoán được à? Vậy ngươi nói một chút coi là vì sao.”

“Hắn không cứng được.”

… Khóe miệng Hà Tĩnh Nguyệt cong lên một nụ cười nhạt, không ngờ Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch lại là cha con, lúc trước Diệp Thạch từng câu đều là Bạch Thần Tinh không cứng được, đến tột cùng là y ôm tâm tình gì nói ra?

“Không nghĩ tới Diệp Thạch lại là con của Bạch Thần Tinh, ngẫm lại cũng đúng, tuyệt thế thiên tài cũng không phải dễ xuất hiện như vậy.” Hà Hiền thở dài, trong mắt hiện lên vài phần tiếc nuối.

https://thuviensach.vn

“Vâng. Đúng là không thể tưởng được.” Hà Tĩnh Nguyệt có chút buồn bã nói.

Hà Hiền nói: “Tĩnh Nguyệt, đừng nhớ tới y.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “Con biết…”

…

“Nghĩa phụ.” Bạch Cẩm Nhạc nhìn thấy Bạch Thần Tinh lôi kéo Diệp Thạch vào cửa, có chút bất an gọi một tiếng.

Chuyện giữa Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch trong giây lát đã được truyền ra.

Còn chưa chờ Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch trở về, quan hệ của hai người ở Bạch gia đã là chuyện mọi người đều biết.

Bạch Thần Tinh thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Nhạc, lành lạnh nói: “Về sau ngươi không cầngọitalànghĩa phụ, quan hệ của chúng tacứgiải trừ đi.”

Bạch Cẩm Nhạc nghẹn họng, muốn nói câu gì, nhưng Bạch Thần Tinh đã mang Diệp Thạch đi xa.

Trong lòng Bạch Cẩm Nhạc chua xót một trận, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống.

Bạch Cẩm Nhạc nhìn theo bóng dáng Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh, trên mặt hiện lên một tia tươi cười tự giễu.

Con trai ruột và con gái nuôi cuối cùng cũng không giống nhau, Bạch Thần Tinh đã tìm được huyết mạch thân sinh của mình, tất nhiên sẽ mặc kệ

nàng.

https://thuviensach.vn

Không nghĩ tới Diệp Thạch mà nàng vẫn luôn khinh thường, lại chính là đứa con của nghĩa phụ mà nàng kính ngưỡng nhất.

“ThầnTinh tiền bốiđãgiải trừ quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữvớiBạch Cẩm Nhạc.”

“CẩmNhạc tỷ tỷ thật đáng thương!Nàng cũngkhông có làm sai cái gìmà.”

“Nàngmàđáng thương cái gì, mấy năm nay nàng từ trong tay Bạch Thần Tinh tiền bối mòđược không ítchỗ tốtđâu.”

“Con gái nuôisao màsođược với con trai ruột chứ.Mà ta nghe nóihình như lúc trướcBạch Cẩm Nhạc rất là khinh thường Diệp Thạch,lúcđi ra ngoài phá trận gặp được Diệp Thạch, còn mắng chửi ngườitalà quỷnghèo đấy.”

“Con trai ruột như thần long củaThầnTinh tiền bối,làm saomột conphượng hoànggiả như BạchCẩmNhạc có thể sosánh.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

243. Chương 243

Diệp Thạch mặc cho tay bị Bạch Thần Tinh dắt đi, trong lòng thì suy nghĩ miên mang.

Bàn tay Bạch Thần Tinh dày rộng, trên tay có một tầng da sần sùi mỏng manh, cho người ta một loại cảm giác phi thường kiên nghị, cường hãn, có thể dựa vào hắn.

Diệp Thạch được một bàn tay như vậy dắt đi, trái tim treo cao hơn nửa năm nay rốt cục cũng rơi xuống được, trong lòng ấm áp, đó là một cảm giác dịu dàng mà y chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Hẳn là phụ thân cũng thích y đúng không, nếu không chắc sẽ không vì mình mà nổi cơn giận như lôi đình tới vậy.

Khi còn bé, Diệp Thạch thường xuyên nhìn thấy đám Diệp Dung được Diệp Tầm ôm vào trong ngực, ánh mắt Diệp Tầm nhìn những huynh đệ tỷ

muội đó tràn ngập nhu tình, mà y lại chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy.

Lúc ấy tuy mặt ngoài y không hiện, nhưng trong lòng không biết đã trộm ghen tị bao nhiêu lần.

Diệp Thạch vẫn luôn rất hâm mộ Mộ Thần có một người phụ thân như

Mộ Viễn Phong, Diệp Thạch thường xuyên suy nghĩ, y cũng không cần phụ

thân quá cường đại, chỉ cần yêu thương y một chút, để ý tới y một chút là được rồi!

https://thuviensach.vn

“Tiểu thúc đâu?” Bạch Nghị hỏi Bạch Cẩm Nhạc đang có sắc mặt tái nhợt.

Bạch Cẩm Nhạc mím môi, nói: “Ở trong Thanh Hoa Hiên.”

Bạch Thần Tinh không thích ồn ào, thường hay ở một mình trong Thanh Hoa Hiên. Thanh Hoa Hiên là cấm địa Bạch gia, trước kia nàng là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh nên xuất nhập tự do, nhưng mà bây giờ thì…

Bạch Nghị siết chặt tay, không ngờ Diệp Thạch lại chính là con của tiểu thúc, Bạch Ly Phong bị Bạch Thần Tinh chém một chiêu thành người mù, khi biết Bạch Ly Phong từng phái người ra tay với Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh liền cố ý phế đi Bạch Ly Phong.

Đây là lần đầu tiên Bạch Nghị thấy tiểu thúc tâm ngoan thủ lạt tới vậy, có thể thấy được địa vị của đứa con trai Diệp Thạch này trong lòng tiểu thúc!

Vài vị trưởng bối trong Bạch gia vốn cũng rất xem trọng Diệp Thạch, mà hiện giờ Diệp Thạch đã thành con trai của Bạch Thần Tinh, đó chính là dòng chính Bạch gia, sau này sẽ càng được mấy lão quái vật đó che chở

trong lòng bàn tay.

“Trang Du đâu rồi?” Bạch Cẩm Nhạc hỏi Bạch Nghị.

“Bị người ta đón đi rồi.” Bạch Nghị nhăn mày.

Bạch Cẩm Nhạc nhíu mày nghi hoặc: “Bị ai đón đi?”

“Bị người Mệnh Tộc phái tới đón, nghe nói Trang Du là hậu duệ của đại trưởng lão Trang Thiên Vũ trong Mệnh Tộc.” Bạch Nghị nói.

Bạch Cẩm Nhạc sửng sốt, chuyện phụ thân Diệp Thạch là Bạch Thần Tinh thì nàng đã biết, nhưng không ngờ Trang Du lại là người Mệnh Tộc, https://thuviensach.vn

thân phận cũng không thấp.

“Không nghĩ tới Trang Du vậy mà cũng có lai lịch bất phàm.” Bạch Cẩm Nhạc lẩm bẩm.

Bạch Nghị gật đầu: “Phải.”

Nghe nói có rất nhiều người trong Mệnh Tộc am hiểu tướng thuật, sau khi thân phận Diệp Thạch bị bại lộ, mà Trang Du và Diệp Thạch bất hòa, tất nhiên Bạch Thần Tinh sẽ không bỏ qua Trang Du, Trang Du rời đi thật đúng lúc…

Trong Thanh Hoa Hiên, Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch đối mặt với nhau nhưng không biết nói gì, tuy rằng trong lòng hai người đều có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng rồi lại không biết nên nói từ đâu.

Nhưng mà, rất nhanh Bạch Thần Tinh đã tìm được chỗ bắt đầu ——

Mộ Thần.

“Mộ Thần là người như thế nào?”

“Mộ Thần chính là thiên tài, gì Mộ Thần cũng biết hết á. Mộ Thần tính toán không sót cái gì, những người đối nghịch với Mộ Thần đều sẽ

chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Mộ Thần rất tốt với ta, ta muốn cái gì hắn cũng cho ta, Mộ Thần thích nhất là ta, mọi chuyện đều ưu tiên cho ta…”

Bạch Thần Tinh thấy khi Diệp Thạch nhắc tới Mộ Thần thì gương mặt chợt sáng lên một vẻ kiêu ngạo, trong lòng không khỏi có hứng thú với cái người tên là Mộ Thần kia.

“Mộ Thần so với Bạch Nghị thì sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.

https://thuviensach.vn

Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vẻ chán ghét, “Bạch Nghị sao có thể so sánh với Mộ Thần được chứ. Bạch Nghị ngay cả xách giày cho Mộ Thần cũng không xứng.”

Bạch Thần Tinh khẽ cười, đệ nhất thanh niên của Bạch gia thế mà còn không xứng xách giày cho Mộ Thần.

“Mộ Thần thật sự tốt như vậy sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Diệp Thạch gật đầu với vẻ mặt đương nhiên, “Mộ Thần tất nhiên là tốt rồi.”

Bạch Thần Tinh cúi đầu suy nghĩ, theo lý mà nói, song nhi Bạch gia không thể gả ra ngoài, nhưng nếu Mộ Thần thực sự tốt như thế, vậy hắn sẽ

tranh thủ cho Diệp Thạch một chút, cũng không sao cả. Thế nhưng, Mộ

Thần thực sự tốt như lời Diệp Thạch miêu tả sao?

“Ngươi đi hỏi thăm tin tức của Mộ Thần giúp ta sao?” Diệp Thạch có hơi chút thấp thỏm hỏi Bạch Thần Tinh.

Diệp Thạch bất an chà xát tay, y và Bạch Thần Tinh chỉ mới gặp lại không lâu, cái từ “phụ thân” này, thật sự quá khó kêu ra.

Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Ta đã phái người đi tới đan tháp, phù tháp, minh văn tháp và luyện khí tháp. Nếu Mộ Thần thật sự có truyền tống tới đây, hẳn là mấy ngày nữa sẽ có tin tức; còn nếu như không có, vậy ta sẽ

trở về Huyền Phong đế quốc một chuyến, thăm dò thử giúp con.”

Diệp Thạch lập tức nói: “Ta cũng muốn trở về.”

Bạch Thần Tinh do dự nhìn Diệp Thạch một chút, cuối cùng gật đầu:

“… Được.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh rũ mắt, dựa theo lời nói của Diệp Thạch thì Diệp Tầm đã thành ma cờ bạc, ăn mày. Huyền Phong đế quốc lại từng phát sinh thú triều, bây giờ tên này còn sống hay không, hắn cũng không biết.

Nếu Diệp Tầm còn sống, vậy hắn nhất định sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết!

Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng muốn nói, rồi lại đóng lại, sắc mặt vô cùng rối rắm.

“Con muốn nói cái gì thì nói đi. Về sau có chuyện gì, con đều có thể

nói với phụ thân; vô luận con muốn cái gì, phụ thân đều sẽ giúp con; con chán ghét người nào, phụ thân cũng có thể xuất đầu cho con.” Bạch Thần Tinh tràn đầy từ ái cười với Diệp Thạch.

Nụ cười của Bạch Thần Tinh rất ôn hòa, trong nháy mắt, Diệp Thạch đã bị nụ cười Bạch Thần Tinh mê hoặc.

“Không phải là ngươi rất thích Trang Du sao? Tên Trang Du kia có tốt tới vậy hả?” Diệp Thạch hơi nhăn mày, trong ngữ khí có đôi chút sự oán giận.

Trừ Mộ Thần ra thì hình như ai cũng sẽ thích Trang Du. Diệp Thạch nghe nói, trừ Bạch Nghị, ở Trung Châu còn có rất nhiều người đối tốt mười phần với Trang Du. Cũng chỉ là một chiếc giày hỏng mà thôi, thật không biết mấy người kia đang nghĩ gì nữa.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh hơi đổi, lúc trước Trang Du thế mà có không ít lần ở trước mặt hắn chửi bới Diệp Thạch.

Trang Du nói Diệp Thạch bất kính phụ thân, không yêu mếm huynh đệ tỷ muội, rồi còn ăn cây táo rào cây sung.

https://thuviensach.vn

Mắc cười, Diệp Thạch là con hắn, Diệp Tầm là cái gì chứ, tại sao Diệp Thạch phải tôn kính với một kẻ lừa đảo như vậy? Nếu như không phải tại Diệp Tầm, hắn sao lại có thể… Thật giận, hắn thế mà…

“Con có biết về thứ gọi là ‘số mệnh’ không?” Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Biết được một chút, khi tu sĩ tu luyện, số mệnh ắt không thể thiếu, nhưng thứ ‘số mệnh’ này rất huyền bí.”

“Trước đó có người Trung Châu suy tính được rằng có thiên mệnh chi tử xuất hiện ở nước ngoài. Thiên mệnh chi tử chính là người có được số

mệnh mạnh mẽ, nghe đồn, thiên mệnh chi tử sẽ tu luyện xuôi gió xuôi nước, hay có được các loại kỳ ngộ, phàm là người có giao hảo với thiên mệnh chi tử thì đều có thể nhận được không ít chỗ tốt…” Bạch Thần Tinh giải thích.

Diệp thang trừng mắt nghe, có chút giật mình: “Thiên mệnh chi tử kia là Trang Du?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Bạch Nghị điều tra ra được là Trang Du, để

lung lạc Trang Du, trong gia tộc có người nhờ ta tẩy kinh phạt tủy cho Trang Du.” Nếu sớm biết vậy, hắn sẽ không bao giờ đáp ứng.

Diệp Thạch há to miệng, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, “Vận may của Trang Du cũng không tốt lắm mà?! Những người giao hảo với Trang Du cũng không có vận may tốt. Tên nam nhân đầu tiên của Trang Du là bị Mộ

Thần thiết kế hại chết, tên thứ hai thì hình như đã bị Bạch Nghị phế đi khí hải, đời này nhiều nhất chỉ là một tên võ vương.

Tên Trang Du đó vong ân phụ nghĩa, dù đối với hắn thật tốt cũng không có chút tác dụng nào.

https://thuviensach.vn

Lại nói, Mộ Thần thường hay có thể cướp được đồ vật của Trang Du, nhưng mà Trang Du cũng rất lợi hại, như con gián đánh không chết ấy, thay đổi một tên lại một tên nam nhân, thế mà nam nhân bên cạnh hắn đều xong đời, chỉ có hắn là vẫn hoàn hảo.”

Bạch Thần Tinh có chút ngoài ý muốn: “Mộ Thần thường có thể cướp được đồ của Trang Du?”

Diệp Thạch gật đầu, đắc ý dào dạt nói: “Phải, mà lại không chỉ một lần đâu. Động tác Mộ Thần quá nhanh, Trang Du không đoạt lại Mộ Thần.

Nhưng bây giờ Mộ Thần không có ở đây…” Nếu như Mộ Thần có ở đây, vậy lúc trước tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn y bị Trang Du khi dễ.

“…” Bạch Thần Tinh híp mắt, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc.

“Ta nghe nói ở Trung Châu có rất nhiều người theo đuổi Trang Du.

Chẳng lẽ thứ bọn họ nhìn trúng không phải là bản thân Trang Du, mà là chỗ

tốt trên người hắn?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Thần Tinh: “Tuy rằng diện mạo Trang Du cũng không tồi, nhưng mà Trung Châu cũng không thiếu mỹ nhân. Nếu hắn chỉ là một mỹ nhân phổ thông thì sẽ không được nhiều người như thế theo đuổi.”

“A.” Nghe được lời Bạch Thần Tinh nói, tâm tình Diệp Thạch hơi bình tĩnh lại một chút.

Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ: Có vẻ bản lĩnh của Trang Du cũng không có lớn như trong tưởng tượng của y.

… …

“Phụ thân, nghe nói ngài vội vã tìm con?” Vẻ mặt Bạch Thần Tinh có chút không kiên nhẫn, hỏi Bạch Huy.

https://thuviensach.vn

Bạch Huy có chút trách cứ nhìn Bạch Thần Tinh: “Con đã phế đi đôi mắt của Ly Phong rồi, tại sao còn phải phế đi khí hải của nó nữa? Dù sao nó cũng là anh con, thế mà con lại nhiều lần ra tay với nó, cũng không sợ

người ta chê cười.”

“Người ta muốn chê cười thì chê cười đi. Con mặc kệ bọn họ suy nghĩ

thế nào.” Bạch Thần Tinh chẳng hề để ý nói.

Bạch Huy bất đắc dĩ thở dài: “Mặc kệ thế nào thì nó cũng là anh con.”

“Lúc hắn động thủ có bao giờ nghĩ tới Diệp Thạch là con của con không? Trước kia con chỉ biết là hắn muốn cặp mắt của Diệp Thạch, không nghĩ rằng hắn lại dám ra tay.” Ánh mắt Bạch Thần Tinh hiện lên vẻ hung ác nồng đậm, không ngờ Bạch Ly Phong lại phái ba tên võ tông đối phó với một võ hoàng như Diệp Thạch, nếu không phải nhờ Diệp Thạch có thực lực mạnh, như vậy… Thật giận, chuyện quan trọng như vậy, hắn thế mà sau khi nhận lại Diệp Thạch mới biết được.

Phải biết lúc ấy Diệp Thạch nhờ ăn Bạo Hoàng Đan mới thành công thoát thân. Tuy rằng Bạo Hoàng Đan có thể tăng lên thực lực trong một thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ tổn hại tới thân thể người dùng nó.

May mắn, theo lời Diệp Thạch nói thì viên đan dược kia của y có phẩm chất cực phẩm, nếu như là đan dược phẩm chất cực phẩm thì hẳn là ảnh hưởng không lớn.

“Không phải là Diệp Thạch vẫn còn sống tốt sao?” Bạch Huy có chút chột dạ.

“Cho nên, bây giờ Bạch Ly Phong vẫn còn sống được, nếu không phải vậy, ngài cho là hắn còn có thể sống tiếp sao?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng cười.

https://thuviensach.vn

Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, bất đắc dĩ thở dài, “Trước kia mọi người cũng không biết Diệp Thạch là con của con, nếu biết được thì sao có thể làm như vậy, ngay cả con cũng…” không biết đấy thôi.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay: “Mặc kệ là có biết hay không, Diệp Thạch y đều là con của con.”

Bạch Huy than nhẹ nhìn Bạch Thần Tinh, lão luôn cảm thấy đứa con trai này có chút không quả quyết, chỉ sợ sẽ dễ chịu thiệt, hiện giờ… Bạch Thần Tinh không phải là không ngoan (ngoan trong ngoan độc), mà là trước kia chưa có ai chạm được vào nghịch lân của hắn mà thôi.

“Con đã giải trừ quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữ với Cẩm Nhạc?” Bạch Huy hỏi.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Vâng.”

“Cần gì phải thế chứ. Cho dù Diệp Thạch là huyết mạch thân sinh của con, nhưng Cẩm Nhạc cũng đã làm nghĩa nữ của con mấy năm nay, đứa nhỏ này cung kính với con, cũng không có phạm phải sai lầm nào lớn.”

Bạch Huy phiền muộn nói, Bạch Cẩm Nhạc là do chính tay lão đưa cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ, lúc này Bạch Thần Tinh đuổi người về, khuôn mặt lão cũng không dễ nhìn.

Bạch Thần Tinh thưởng thức ngón tay của mình, cười nhạt: “Nó cũng không phạm phải sai lầm nào lớn, nhưng cái sai duy nhất của nó, chính là nó không nên chửi bới Diệp Thạch. huyết mạch của con và Tâm Dương có thể để nó tới khoa tay múa chân sao, nó là ai vậy!” Mấy năm nay Bạch Cẩm Nhạc cũng đã mò được không ít chỗ tốt từ trên người hắn, dựa vào cái gì mà giờ hắn phải lưu lại một người khinh thường con hắn bên cạnh chứ?

Bạch Huy há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có dây dưa với Bạch Thần Tinh trên vấn đề Bạch Cẩm Nhạc. Lúc trước đưa Bạch Cẩm https://thuviensach.vn

Nhạc cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ là vì hy vọng Bạch Thần Tinh có thể sớm lập gia đình, đáng tiếc, có vẻ là không có một chút tác dụng nào.

Bạch Huy lắc đầu, quan hệ của Bạch Thần Tinh và Bạch Nghị vốn không tồi, nhưng hiện giờ, bởi vì có Diệp Thạch, quan hệ của hai người lại thấp tới mức âm

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

244. Chương 244

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Trang Du đã được người Mệnh Tộc đón đi rồi?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng hỏi Bạch Huy.

Bạch Huy gật đầu: “Không sai.”

“Đi đúng lúc nhỉ!” Bạch Thần Tinh siết chặt tay, trong lòng tràn ngập phẫn hận với Trang Du, nếu không phải do Trang Du, có lẽ hắn đã sớm gặp được Diệp Thạch.

Diệp Thạch và Tâm Dương giống nhau như thế, hắn sao có thể không nhận ra được.

Nghĩ tới những nguy cơ mà Diệp Thạch gặp phải trong nửa năm nay, tâm tình Bạch Thần Tinh liền âm u.

Hình như Diệp Thạch rất chán ghét Trang Du thì phải.

Diệp Thạch cũng không phải là một người mang thù, đối mặt với Bạch Ly Phong nơi chốn ra tay với y, thiếu chút nữa đã hại chết y, thái độ của y đều vẫn thản nhiên; nhưng khi nhắc tới Trang Du, sự chán ghét trên gương mặt Diệp Thạch muốn che cũng che dấu không được.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến chuyện hắn vậy mà lại tẩy kinh phạt tủy cho một người mà con hắn chán ghét tới thế, Bạch Thần Tinh liền cảm thấy hối hận.

Mệnh Tộc là một chủng tộc kỳ lạ, người của bộ tộc này rất giỏi về

tranh đoạt và kiểm soát số mệnh.

Sau khi những tộc nhân Mệnh Tộc được sinh ra, có rất nhiều người sẽ

bị đưa tới những nơi có lợi nhất cho việc huyết mạch Mệnh Tộc tranh đoạt số mệnh.

Bạch Thần Tinh nghe nói, có đôi khi cái chủng tộc này sẽ giết chết một vài đứa nhỏ còn trong tã lót của mấy gia tộc, rồi lấy đứa nhỏ của Mệnh Tộc tới thay thế. Chủng tộc Mệnh Tộc rất kỳ lạ, nó có thể dung hợp được huyết mạch của những gia tộc khác, cho dù những gia tộc đó có nghi ngờ, thế nhưng dù có nghiệm chứng huyết mạch thì cũng nhìn không ra vấn đề, như vậy đứa trẻ của Mệnh Tộc sẽ có thể trưởng thành trong một vài đại gia tộc.

Tương đương với việc, những gia tộc đó đầu nhập tài nguyên nuôi dưỡng đứa trẻ của Mệnh Tộc.

Phiền tới đại nhân vật của Mệnh Tộc tới đón, như vậy hẳn là lai lịch của Trang Du cũng không nhỏ, nhưng nếu Trang Du có lai lịch như vậy, vậy sao hắn lại bị đưa ra nước ngoài?

Bạch Thần Tinh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, chợt nghĩ tới bức thư

Khúc Tâm Dương lưu lại. Bạch Thần Tinh trước giờ không tin số mệnh, chỉ

xem mệnh do ta không do trời, thế nhưng do chính Khúc Tâm Dương nói bát tự của Diệp Thạch không tốt, khiến Bạch Thần Tinh nhịn không được có vài phần không được tự nhiên.

Tâm Dương đã qua đời, giờ người mà hắn có thể bảo hộ cũng chỉ có huyết mạch của hắn và Tâm Dương mà thôi, Diệp Thạch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

https://thuviensach.vn

Có lẽ, hắn nên đi tìm người kia.

…

“Về phần Hạ Nhược Tuyết, con định làm thế nào?” Bạch Huy hỏi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nhíu mày phiền chán: “Cái gì mà làm thế nào? Hạ

Nhược Tuyết có liên quan gì tới con sao?”

“Nhưng mà, người ta dù sao cũng đã đợi con nhiều năm như thế, con nhẫn tâm vậy sao?” Bạch Huy khẽ thở dài nói.

Bạch Thần Tinh cười lạnh: “Phụ thân, nếu ngài thích Hạ Nhược Tuyết như vậy, vậy không bằng ngài cưới nàng ta đi.”

Khuôn mặt già nua của Bạch Huy ửng đỏ, tức giận quát nhẹ: “Con nói bậy bạ gì thế!”

Bạch Thần Tinh lạnh lùng nhìn Bạch Huy, nói: “Con đã sớm nói với ngài rồi, con vàHạ Nhược Tuyết không có liên quan với nhau, và cũng sẽ

không bao giờ có liên quan.Nếu ngài nhất định cứ muốn liên lụy không rõ với người ta thì đừng lôi con vào, không có chuyện gì liên quan tới con cả.”

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Bạch Huy thế mà lại mang Hạ Nhược Tuyết đi tìm phiền toái với Diệp Thạch, Diệp Thạch mới bấy nhiêu chứ, y nhỏ như vậy, yếu như vậy, mà lại phải đối mặt với áp lực lớn như thế.

“Con… Con sao có thể nói thế.” Sắc mặt Bạch Huy vừa xanh vừa đỏ.

“Diệp Thạch là con của con, mà ngài là ông nội của yđó! Ngài mang Hạ Nhược Tuyết tới tìm phiền toái với y, đây là chuyện gì chứ?” Bạch Thần Tinh nóng nảy nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch hẳn đã đoán được thân phận của hắn, cho dù là lúc vừa tới còn chưa biết, nhưng đã đến lâu như vậy, y hẳn cũng đoán được vài phần.

Nếu y đã biết thân phận của mình, vậy tất nhiên cũng rõ ràng quan hệ của Bạch Huy và y. Y thế mà lại bị ông nội của mình tới tìm phiền toái.

Lúc đó tâm tình của Diệp Thạch như thế nào khi đối mặt với ông nội đang tạo áp lực với mình? Bạch Thần Tinh ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ.

“Ta…” Bạch Huy ảm đạm thở dài, “Nếu như con nói cho ta biết rằng nó là con của con, thì ta sao có thể làm như vậy được, nó là cháu của ta mà!

Con nghĩ ta rất thoải mái sao?”

Bạch Thần Tinh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười thảm, đúng đúng đúng, mọi người đều đúng hết, chỉ có mình hắn là sai.

Năm đó, hắn để lại một mình Tâm Dương ở nước ngoài buồn bực mà chết, hắn khiến con trai của mình giãy dụa cầu sinh dưới tay tên ngụy quân tử Diệp Tầm, Diệp Thạch không phải là huyết mạch của Diệp Tầm, tên Diệp Tầm kia sao có thể đối tốt với y được.

… …

Bạch Thần Tinh nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ.

Diệp Thạch ngồi bên cạnh ao, giơ tay lên, lượng nguyên thạch trung phẩm lớn bị Diệp Thạch ném ra, đàn Thôn Thiên Phong liền bay tới đoạt nhau nuốt sạch.

Bạch Thần Tinh nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Diệp Thạch, tâm thoáng trấn định một ít, chuyện lúc trước hắn không có cách nào bù lại, giờ chuyện hắn có thể làm chính là làm cho Diệp Thạch vô ưu vô lự trưởng thành.

https://thuviensach.vn

Ngồi bên cạnh ao, Diệp Thạch nhìn nguyên thạch bị cắn nuốt hết sạch nhưng không có chút xíu đau lòng, Bạch Thần Tinh là người có tiền, cho y rất nhiều nguyên thạch, còn có rất nhiều nguyên thạch thượng phẩm.

Diệp Thạch vuốt ve nhẫn trên tay, thầm nghĩ, nếu Mộ Thần ở đây thì tốt rồi, nếu Mộ Thần có ở đây thì sẽ có người xài nguyên thạch cùng y rồi.

Mộ Thần rất biết kiếm nguyên thạch, cho tới nay đều là Mộ Thần nuôi y, nếu Mộ Thần ở trong đây, vậy y có thể đưa nguyên thạch cho Mộ Thần xài.

Bạch Nghị đứng xa xa nhìn Diệp Thạch, thân phận Diệp Thạch bị bại lộ, mấy trưởng lão trong tộc tuy không nói gì, nhưng trong lòng mấy vị đó chắc là rất vui sướng đi.

Bởi vì thời gian trước mình và Trang Du chửi bới Diệp Thạch quá mức, nên bây giờ, ánh mắt tiểu thúc luôn yêu thương mình giờ nhìn mình chán ghét biết bao nhiêu.

Mất đi sự ủng hộ của Bạch Thần Tinh, tình cảnh của Bạch Nghị chợt trở nên kém hơn rất nhiều.

Bạch Nghị siết chặt nắm tay, phụ thân luôn ủng hộ mình đi gần với Bạch Cẩm Nhạc một chút, mà hiện giờ lại khuyến khích mình đuổi theo Diệp Thạch.

Lần trước Bạch Thừa Phong đề nghị Bạch Nghị theo đuổi Diệp Thạch, Bạch Nghị chỉ cho là chuyện cười, giờ phút này, Bạch Nghị không thể

không suy xét lại loại khả năng này.

Trang Du đã bị người Mệnh Tộc đón đi rồi, mà Bạch Cẩm Nhạc thì đã giải trừ quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữ với Bạch Thần Tinh, giá trị con người cũng xuống thấp.

https://thuviensach.vn

Bạch Nghị cúi đầu nghĩ, ở Bạch gia, trừ Diệp Thạch ra thì hình như

cũng không có ai xứng đôi với mình.

Bạch gia trọng nam khinh nữ, địa vị của song nhi cũng không cao, vì để bảo lưu huyết thống gia tộc ở mức tốt nhất, nữ tử Bạch gia chỉ có thể gả

cho người Bạch gia, còn song nhi Bạch gia muốn kết hôn với nữ tử thì tùy ý, nhưng mà nếu muốn gả cho người ta, thì chỉ có thể gả cho người Bạch gia.

Bạch Cẩm Nhạc chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Nghị, vẻ mặt tràn đầy trào phúng: “Nhìn đẹp sao?”

Bạch Nghị nhíu mày: “Cái gì?”

Bạch Cẩm Nhạc cười nhạo một tiếng, mũi nhọn đầy người nói với Bạch Nghị: “Ngươi nghe không hiểu à? Là Diệp Thạch đó! Động tâm sao?”

Bạch Nghị nhíu mày nói: “Ngươi đừng nói lung tung.”

Bạch Cẩm Nhạc hừ lạnh một tiếngi: “Ta nói lung tung?Chẳng lẽ trong lòng ngươikhông phải nghĩ như vậy?”

Bạch Nghị: “Cẩm Nhạc, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi đi, ta sắp không nhận ra ngươi rồi đấy.”

“Ta bây giờ? Thật sự không cần ngươi nhận ra đâu.” Bạch Cẩm Nhạc âm trầm nói.

Thái độ Bạch Thần Tinh đối với nàng thay đổi, địa vị của nàng ở trong gia tộc liền xuống dốc không phanh, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa đâu.

https://thuviensach.vn

Mấy năm nay nàng là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, nữ tử trong dòng chính Bạch gia cũng không có được điều kiện như nàng, không biết có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng đố kỵ với nàng.

Hiện giờ, nàng bị té xuống thần đàn, lại còn bị những người phía sau đi lên đạp một cước.

Thái độ của phụ thân Bạch Nghị cũng thay đổi, ban đầu phụ thân Bạch Nghị đối với nàng rất tốt, hiện tại lại cảm thấy do nàng mà Bạch Nghị bị

Bạch Thần Tinh nhằm vào.

Lúc ban đầu nàng từng ủng hộ mời chào Diệp Thạch, chính là Bạch Nghị và Trang Du lại cảm thấy nhân phẩm Diệp Thạch quá kém, đều cực lực phản đối.

Vì để ủng hộ Bạch Nghị, nàng cải biến ý nghĩ của mình, cùng Bạch Nghị và Trang Du nhằm vào Diệp Thạch, kết quả bây giờ, bọn họ nói hết thảy đều là do nàng sai.

“Bạch Cẩm Nhạc, ngươi đừng làm rộn.” Bạch Nghị nói.

Bạch Cẩm Nhạc cười lạnh: “Nói đúng, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có ta là hồ đồ.”

… …

Trong chòi nghỉ mát.

Diệp Thạch quơ phi kiếm trên tay, một tay kiếm pháp phong vũ chém tới xuất thần nhập hóa.

“Không tồi, không tồi.Trình độ này đúng là đệ nhất nhân trong thế hệ

trẻ Bạch gia.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ngừng kiếm, nhìn qua người nọ. Người nọ một thân một thân quần áo rách rưới, trên đôi chân là một đôi giầy rơm lẹp xẹp, khóe môi thì nhếch lên nụ cười nhạt bất cần đời.

Diệp Thạch đánh giá người nọ, thầm nghĩ ở Bạch gia vậy mà có người mặc đồ nghèo nàn như thế, nhưng nghe nói là, người càng giàu thì càng thích giả nghèo, người nọ nhất định là một người thích giả nghèo, nhất định là đặc biệt giàu có.

“Ngài là?” Diệp Thạch ngạc nhiên hỏi.

“Con là con trai của Bạch Thần Tinh, con có thể gọi ta một tiếng Thừa Phong thúc.” Bạch Thừa Phong cười nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Thừa Phong thúc có việc gì sao?”

“Có chứ!” Bạch Thừa Phong phẩy phẩy cây quạt hương bồ, tươi cười nói.

Quạt hương bồ:

Diệp Thạch có chút ngạc nhiên: “Là cái gì vậy?”

Bạch Thừa Phong phất tay, một chồng bức họa bỗng xuất hiện ở trên tay Bạch Thừa Phong, “Những người trong đâyđều làthanh niên tài giỏi trong Bạch gia chúng ta, con có muốn chọn không?”

Diệp Thạch nhíu mày: “Thừa Phong thúc có ý gì?”

“Con thích ai, ta sẽ giúp con làm mai mối.” Bạch Thừa Phong nói với vẻ đương nhiên.”Conmuốn chọn hai cũng có thể, con là con của Thần Tinh đệ đệ thiên tài, thân phận đặc biệt, chọn thêm mấy người cũng không có gì đáng ngại, ai da, mệnh conthiệt tốt đó nha! Người bên ngoài có muốn cũng không có đãi ngộ như con vậy đâu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn thoáng qua bức họa bên cạnh, đôi mắt lập tức híp lại, một tờ đứng mũi chịu sào vậy mà lại chính là bức họa của Bạch Nghị.

Diệp Thạch nhíu mày lại, nhất thời có loại cảm giác muốn nôn mửa.

“Trong đámngười này có ai đánh thắng được ta sao?” Diệp Thạch thản nhiên hỏi Bạch Thừa Phong.

Nụ cười của Bạch Thừa Phong cứng ngắc lại một chút, tu vi Diệp Thạch đã lên tới võ hoàng ngũ tinh ở ngày hôm qua, đã bằng với Bạch Nghị.

Mà tuổi Diệp Thạch mặc dù nhỏ, nhưng do có thuật pháp luyện trận nhập thể, lại còn rất tinh thâm, nên y cũng có được năng lực vượt cấp khiêu chiến.

“Trong đây không có ai là đối thủ của con cả.” Bạch Thừa Phong tràn đầy xấu hổ nói.

Diệp Thạch lạnh lùng cười: “Nếu như vậy thì ngài kêumấy người này cách xata ramột chút, nếu như bị ta không cẩn thận làm thịt một hai tên thì sẽ không tốt đâu.”

Bạch Thừa Phong bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch: “Con đừng thô bạo như

vậy chứ, kỳ thật, conbưu hãn, lại trẻ tuổi, muốn tìm một người có thể đánh thắng để cưới con, thật sự là rất khó đó!”

Diệp Thạch ngạo nghễ cười: “Ngay cả ta cũng đánh không lại mà còn muốn cưới ta, bọn họ suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Bạch Thừa Phong: “…”

“Con thật sự không suy xét một chút sao, con nhìn Bạch Nghị này, là mỹ nam tử chính tông, chiêu bài củaBạch giachúng ta đó, không biết https://thuviensach.vn

đãkhiếnbao nhiêu danh môn quý nữ vàsong nhi Trung Châu muốn gả cho đâu, connhìn xemdiện mạo này rấtsoái đó nha!” Bạch Thừa Phong lải nhải một trận như là bà mối.

Diệp Thạch nhanh chóng đoạt lấy bức họa trong tay Bạch Thừa Phong, bức họa Bạch Nghị tại trong tay Diệp Thạch lập tức hóa thành tro bụi.

“Thừa Phong thúc, ta đối với đôi giày hỏng của Trang Du không có một chút hứng thú nào cả.Không, có, một, chút, hứng, thú,nào!” Diệp Thạch gằn từng chữ, nhìn chằm chằm Bạch Thừa Phong.

Bạch Thừa Phong: “…” Bạch Nghị vậy mà lại thành giày hỏng, đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người đánh giá Bạch Nghị như vậy, đánh giá này thật đúng là mới lạ!

Nếu Bạch Nghị nghe được lời đánh giá này của Diệp Thạch, biểu tình của hắn nhất định là sẽ rất có ý tứ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

245. Chương 245

“Không có hứng thúthìkhông có hứng thú.Conkhông có hứng thúvới nam nhân,vậy vớinữ nhânthì sao, có hứng thú không?”Bạch Thừa Phong tươi cười lấy ra một chồng bức họa khác.

Diệp Thạch xị mặt, tràn đầy rối rắm nhìn Bạch Thừa Phong.

Kỳ thật người này cố ý tới đây để khiến y ghê tởm phải không? Thiếu nam Bạch gia thì tờ đầu tiên là Bạch Nghị, thiếu nữ Bạch gia thì tờ đầu tiên vậy mà là Bạch Cẩm Nhạc.

Trong hơn nửa năm nay, mấy lần y đi ra ngoài đều gặp phải Bạch Cẩm Nhạc, Bạch Cẩm Nhạc cũng như Bạch Nghị, đều có thái độ khinh thường y.

“Quỷ nghèo, tên nhà quê, keo kiệt, tên nhát gan…” Vẻ mặt Bạch Cẩm Nhạc luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi khi nhìn y, giống như y là con gián không làm được trò trống gì ấy. Thế mà giờ này, Bạch Thừa Phong lại muốn giới thiệu một nữ nhân như vậy cho y.

Diệp Thạch cau mày tức giận: “Tiền bối, ta cũng không có hứng thúvớinữ nhân.”

Bạch Thừa Phong trừng mắt nhìn: “Quả nhiên là phụ tử.Con vớilão cha ma quỷ kiacủa con cótính tìnhy chang nhau,đềukhông có hứng thúvớinữ nhân,màcũng không có hứng thúvớinam nhânluôn.Ta vốn https://thuviensach.vn

đangnghĩ có lẽ dohắn khôngcương được,chắc là phảiđoạn tử tuyệt tônrồi, kết quảbây giờlại nhảy ramộtđứa conlớn như vậynha.”

Diệp Thạch: “…”

“Nhưng conthật sự không suy xét một chútnào hả? Người này thế nào, nha đầu đó ban đầu là nghĩa nữ của phụ thân con, tư chất trong thế hệ trẻ

Bạch gia cũng rất nổi tiếng, diện mạo cũng xinh đẹp.” Bạch Thừa Phong tươi cười nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch cười lạnh: “Quý nữ Bạch gia sao có thể xứng đôi với tên nhà quê như, ta thấy tiền bối ngài vừa lúc xứng đôi với nàng ta đấy.”

Bạch Thừa Phong sáng mắt, “Ai da, con với phụ thân thật y như nhau nha. Ta làm mai mối cho phụ thân con, hắn cũng đều đổ lên đầu ta hết, nói ta xứng với người này, xứng với người kia. Tuy rằng ta biết mình rất có mị

lực, nhưng mà nha, ta thật không cần tức phụ như vậy đâu…”

Diệp Thạch nói: “Chuyện của ta, không cần tiền bối phiền lòng.”

Bạch Thừa Phong nhún vai: “Vậy được rồi. Mà sao con có thể học được luyện trận nhập thể thế? Có cái bí quyết gì không?”

“Cứ học là biết thôi!” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

“Cứ học là biết thôi?” Sắc mặt Bạch Thừa Phong có chút vặn vẹo nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch cau mày, quả thực y học luyện trận nhập thể rất thuận lợi, thuật pháp đó như là lượng thân làm theo yêu cầu của y vậy, y vừa học liền hiểu. Nhưng tới khi y đến Trung Châu rồi mới biết được, luyện trận nhập thể rất nguy hiểm, hơn nữa cũng rất khó học.

https://thuviensach.vn

Nếu nói về bí quyết, vậy có khả năng chính là do thể chất của y sau khi luyện thể đã cao hơn những võ hoàng khác rất nhiều.

Diệp Thạch từng đưa Bách Quyết Luyện Thể cho Bạch Thần Tinh nhìn thử, Bạch Thần Tinh nói, Bách Quyết Luyện Thể thập phần bất phàm, tuy rằng quyển sách này là từ nước ngoài, nhưng mà chỉ sợ ở Trung Châu cũng không tìm thấy bao nhiêu quyển sách có thể đánh đồng về thuật luyện thể. Bạch Thần Tinh còn kêu y phải bảo quản tốt Bách Quyết Luyện Thể.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta đúng thật là học liền biết.”

Bạch Thừa Phong tràn đầy ghen tị nhìn Diệp Thạch, thầm nghĩ Bạch gia lại sắp có thêm một tên quái thai. Mệnh Bạch Thần Tinh thật tốt! Thiên phú của hắn đã tốt rồi, cả sinh ra con trai cũng có thiên phú tốt.

“Phụ thân con đâu?” Bạch Thừa Phong hỏi.

“Hắn nói muốntớiThầnToánCácmột chuyến, hẳn làđãđirồi.” Diệp Thạch nói.

“ThầnToánCác?” Trên gương mặt Bạch Thừa Phong lộ ra nghi hoặc.

Diệp Thạch không hiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Bạch Thừa Phong: “Có gì không đúngsao?”

Bạch Thừa Phong nhún vai nói: “Cũng không có gì,chỉ là phụ thân con trước giờ vẫn đềukhông tin số mệnh, cho rằngmấy thầy đoánmệnh đều là hạng người lừa đời lấy tiếng, giả danh lừa bịp.Không ngờ hôm nayhắnlạiđột nhiên muốntớiThầnToánCác,đúng làngoài ý muốn.”

“Vậy à…” Diệp Thạch lẩm bẩm.

… …

Tại Thần Toán Các.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng đứng trước mặt Hồn Thiên, lạnh lùng hỏi: “Thế nào?”

Bạch Thần Tinh rất chán ghét Hồn Thiên, cảm thấy người này chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ gạt người, nhưng Bạch Thần Tinh không nghĩ tới, chính hắn lại có một ngày đi tới cầu người này.

“Linh tộc là thiên địa dị tộc,màhuyết mạchcủatiểu thiếu giacũngđặc biệt,nênta không thể bói toánra mệnh đồcủay.” Hồn Thiên thản nhiên nói.

Bạch Thần Tinh nhíu chặt mày, mỉa mai: “Nói như vậy, ngươi không biếtcái gì hết?”

Hồn Thiên lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần tà khí, “Bạch thiếu an tâm một chút chớ nóng,thật sự thì, ta phát hiệnđượcmột ítchuyệnrất thú vị.”

“Nói.” Bạch Thần Tinh có chút không kiên nhẫn.

“Bát tựcủa tiểu thiếu giavớibát tựngười lúc trướcBạch Nghị thiếu giađưatới,chúng nó vậy màhoàn toàn tương khắc.” Trên gương mặt Hồn Thiên hiện lên vẻ hưng phấn.

Bạch Thần Tinh đột nhiên co mắt lại, “Có ý gì?”

“Trên đời nàycórất nhiều người tương khắcnhau, có khắc nhẹ, cũng có khắcnặng.Nhưngmàđây làlần đầu tiên ta nhìn thấy mệnh cáchcủahai ngườilạikhắc đến loại tình trạng này, quả thực chính là không chết không ngừng, ngươi chết ta sống.” Trên khuôn mặt Hồn Thiên là vẻ điên cuồng nồng đậm.

Có vài vị luyện dược sư khi luyện ra đan dược cực phẩm thì sẽ điên cuồng; có vài vị luyện phù sư khi luyện chế ra phù chú đặc biệt thì sẽ điên cuồng; cũng giống vậy, có vài mệnh thuật sư khi phát hiện ra người có https://thuviensach.vn

mệnh cách đặc biệt, thì họ cũng sẽ điên cuồng. Hồn Thiên chính là đang trong trạng thái điên cuồng này.

“Trang Du khắc con ta?” Bạch Thần Tinh ngẩng đầu hỏi, trong mắt tràn đầy sát ý khiến người ta kinh hãi, “Trong hai người bọn họ,mệnh cách của ai mạnh hơn?”

Hồn Thiên cười cười, cũng không trả lời ngay mà chậm rãi hỏi: “Bạch Nghị thiếu gia sở dĩ điranước ngoài,hẳnlàdonghe được có thiên mệnh chi tử

xuất thếởnước ngoàiđúng không?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Khôngsai.”

“Cái gọi là thiên mệnh chi tử,chính là trời sinh đã được bansố

mệnhtốt, làđứa con cưng của trời.Lúc thiên mệnh chi tử tu luyện cơ hồ

thuận buồm xuôi gió,trong khitrưởng thành sẽgặp đượcvô số kỳ

ngộ.Vàngườithân cận vớithiên mệnh chi tử đều có thể từ trên ngườithiên mệnh chi tửđạt được chỗ tốt thật lớn.”

Có được đến tin tức của thiên mệnh chi tử cũng không chỉ có Bạch gia, mà gia tộc ra tay cũng không chỉ có Bạch gia, thế nhưng, do Bạch gia nắm giữ con đường đi thông qua nước ngoài, cộng với động tác cũng quá nhanh, nên khi những gia tộc khác còn chưa kịp phản ứng, Bạch Nghị cũng đã mang người tới đây. Thế nên lúc Trang Du mới vừa được Bạch Nghị

mang tới đây, quả thật khi đó chính là vạn chúng chú mục.

Tuy rằng Bạch Thần Tinh không tin đồn đãi thiên mệnh chi tử gì, nhưng mà hắn vẫn đáp ứng yêu cầu của trưởng bối Bạch gia mà tẩy kinh phạt tủy cho Trang Du, khiến Trang Du thiếu nợ Bạch gia một phần nhân tình.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: “Lời đồn về thiên mệnh chi tử thì ta đã sớm nghe qua, nhưng có vẻ…” Hơi phóng đại.

https://thuviensach.vn

“Đúng thế, tin tưởng tiền bối đã phát hiện. Tư chất Trang Du đúng là không tồi, nhưng mà hắn cũng không có được số mệnh nghịch thiên như

trong lời đồn, biểu hiện của hắn quá bình thường, bình thường đến mức căn bản không giống thiên mệnh chi tử.” Hồn Thiên híp mắt.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Khôngsai.”

Trang Du coi như cũng không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, trong Bạch gia có rất nhiều người có tư chất vượt qua hắn.

Mà bởi vì biểu hiện của Trang Du quá mức bình thường, nên những thanh niên tài giỏi lúc trước tranh đoạt Trang Du với Bạch Nghị cũng từ từ

yên lặng lại.

Có rất nhiều người trong Bạch gia đều đang hoài nghi, rằng có phải Bạch Nghị đã tìm lầm thiên mệnh chi tử rồi hay không, những gia tộc khác cũng có nghi hoặc y như thế.

“Giữa mệnh cách của tiểu thiếu giavớiTrang Duthìaimạnh hơnsao?

Tấtnhiênđólà Trang Durồi,cái danhthiên mệnh chi tửcũng không phải là đùa.” Hồn Thiên lộ ra ý cười khác lạ.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lại.

“Bạch tiền bối, ngài biết không? Theo lý mà nói, tiểu thiếu gia hẳn đã sớm bị Trang Du khắc chết,vàngười đối nghịchvớithiên mệnh chi tử, bình thường đều sẽ…chếtrấtthảm.” Hồn Thiên nở nụ cười.

Bạch Thần Tinh nhìn nụ cười trên mặt Hồn Thiên, trong lòng buồn bực không thôi, hắn ghét những tên mệnh thuật sư, đúng là không biết sống chết.

“Thế nhưng,y vẫncòn sống,lại cònsốngrất tốt.” Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói.

https://thuviensach.vn

Hồn Thiên gật đầu: “Đúng, tiểu thiếu gia còn sống, sống thực chói mắt,cũng mạnh hơn cảTrang Du.”

“Tavẫn luônhoài nghirằng có phảiBạch Nghị thiếu giađãtìm lầm thiên mệnh chi tửrồi không, nhưng, hiện tại tađãbiết, Bạch Nghị thiếu gia không sai,chỉ làcó ngườiđãthay đổi mệnh đồcủatiểu thiếu gia.Màngười tương khắc lẫn nhau,họcũng có thể tranh đoạt số mệnh lẫn nhau.”

“Số mệnhcủaTrang Duđãbị tiểu thiếu gia đoạtđi, cho nên, biểu hiện của hắnmới như thế này.Nhưngban đầu thìtiểu thiếu giakhông tranh nổi vớiTrang Dumới phải.”

Hồn Thiên nhìn qua Bạch Thần Tinh, vẻ điên cuồng trong mắt càng tăng lên, “Bạch tiền bối, mẫu phụ sinh ratiểu thiếu giachính làlinh tộc, nhưnghẳn là tư chất tu luyện củayrất kém cỏi đúng không?”

Bạch Thần Tinh trầm mặt một lát mới gật đầu: “Quả thật.”

“Ông trờirấtcông bằng,sẽ khôngchomột ngườiquánhiều,nếu những tộc nhânlinh tộccótư chất tốtthìhọsẽ không nhìn thấuđượcvận mệnh, nhưngnếu họ cótư chất kém,thì họ có thể sẽnhìn thấyđượctương lai, thậm chílànghịch thiên cải mệnh. Mà người có thiên phú nghịch thiên cải mệnh trong linh tộc nhất, chính là song nhi sau khi sinh con.”

Bàn tay Bạch Thần Tinh không tự giác mà siết chặt.

“Ta đang nghĩ, nếu như số mệnh của tiểu thiếu gia không đủ mạnh thì sẽ như thế nào? Tộc nhân Mệnh tộc cực biết ngụy trang huyết mạch, máu của bọn họ có thể hấp thu máu huyết của những gia tộc khác, mà máu của tiểu thiếu gia chính là có thể mở ra quyển sách tổ truyền của Bạch gia…”

Hai mắt Hồn Thiên sáng quắc nhìn Bạch Thần Tinh, ý cười trong mắt cơ hồ

sắp tràn ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh nhìn ánh mắt đầy ý cười của Hồn Thiên mà tâm huyết sôi trào.

Bạch Thần Tinh mãnh liệt đứng dậy, nếu, nếu như Diệp Thạch bị

Trang Du khắc chết, rồi máu của y dung hợp cùng với máu của Trang Du…

Như vậy, hắn sẽ xem Trang Du thành con trai ruột của chính hắn sao?

… Sẽ. Tựa như hiện tại hắn muốn đưa tất cả của hắn cho Diệp Thạch vậy. Vì vậy, nếu hắn nhận nhầm Trang Du thành con trai của hắn, chắc chắn hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để giữ Trang Du lại.

Hồn Thiên híp mắt, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn, “Nếu vị kia của ngài thật sự như ta suy đoán là thấy được mệnh đồ, như vậy rốt cuộc y đã nhìn thấy chuyện gì? Cái giá để nghịch thiên cải mệnh là cực lớn, cho dù tộc nhân linh tộc có được năng lực như thế, nhưng họ cũng sẽ không dễ

dàng vận dụng nó. Vậy y đã nhìn thấy gì mà phải vận dụng năng lực này đây?”

Sắc mặt Bạch Thần Tinh đột nhiên biến, có phải Tâm Dương đã nhìn thấy, con trai của mình bị Trang Du hại chết, mà hắn lại coi Trang Du thành con trai ruột…?

“Đủrồi.” Bạch Thần Tinh chịu không nổi, tông cửa xông ra.

Hồn Thiên nhìn theo bóng dáng Bạch Thần Tinh, biểu tình trên mặt tràn ngập tà mị.

“Đithậtnhanh.” Hồn Thiên nhìn theo, thầm nghĩ, nghịch thiên cải mệnh ắt gặp trời phạt, nghe nói mẫu phụ Diệp Thạch đã qua đời, hoặc có lẽ

là gặp trời phạt.

Tên Bạch Thần Tinh kia trước giờ không tin số mệnh, mà người không tin số mệnh đã định trước sẽ bị vận mệnh trêu cợt.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh thẫn thờ đi trên đường, làn gió lạnh thấu xương thổi lên gương mặt Bạch Thần Tinh, mặt Bạch Thần Tinh lạnh như băng.

Tên điên Hồn Thiên kia chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ, hắn căn bản không nên tới tìm tên kia.

Giả! Là giả! Tuy rằng trong lòng kêu gào như vậy, nhưng Bạch Thần Tinh lại ẩn ẩn có suy đoán, suy đoán của hắn có khả năng đã tiếp cận chân tướng.

Nếu hết thảy đều như lời Hồn Thiên nói, như vậy, thứ gì đã cải biến hết thảy?

Bạch Thần Tinh bỗng siết chặt tay, nghĩ tới một người —— Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

246. Chương 246

Đan tháp tại Trung Châu.

Cát Nghị nhìn bức thư trên tay, vẻ mặt muốn cười lại chỉ có thể cố

nén.

“Ông nội,có chuyện gìmà ngàibuồn cười như vậy?!Đều cườitoe toét.”

Cát Tiểu Điệp tò mò hỏi.

“Là như vầy,không phải lúctrước Hà Hiềntừngtới hỏilàcó ngườinàođượctruyền tốngtớiđan tháp chúng takhôngsao?” Cát Nghị nói.

Cát Tiểu Điệp gật đầu: “Đúng là cóchuyệnnhư vậy, nghe nóiông takhôngchỉhỏiđan thápchúng ta,mà cảphù tháp, minh văn thápvàluyện khí tháp cũng đi hỏi thăm.”

“Hình như ông ấymuốntìmmột ngườitớitừ nước ngoàitên làMộ Thần, nghe nói Mộ Thầnchưađến hai mươi tuổiđã rànhluyện đan, chế phù, minh văn, luyện khí, thậm chícảtrận pháp, không gìhắnkhông giỏi, tùy thờiđều cókhả năng thông qua mộtlinh tháp truyền tống đến Trung Châu.”

“Môn học thuật nàoMộ Thầncũngtinh thông, cũng không biết hắn sẽ

lựa chọn tháp truyền tốngnào.” Cát Tiểu Điệp nói xong lời cuối cùng, nhịn không được ha ha nở nụ cười.

https://thuviensach.vn

“Công hộitrận pháp sư bị áp chế nâng không nổi đầu,lúc đó lạithuđượcmột thiên tài nhưDiệp Thạch, Hà Hiền liền nơi chốn tunghứng.

Diệp Thạch có chứng vọng tưởng, Hà Hiền lại còn thật sự nghe theo Diệp Thạch.” Cát Nghị lắc lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ.

“Điều này cũng không có biện pháp, aibảocông hội trận pháp sư càng ngày càng nghèo túng.” Cát Tiểu Điệp cười hì hì nói.

Cát Nghị vuốt râu mép: “Ban đầu tatưởng rằng,người ngu ngốc nhưHà Hiền chỉ có một, kết quảkhông ngờ…”

Cát Tiểu Điệp vui vẻ hỏi: “Kết quả saoạ?”

Cát Nghị giảo hoạt cười cười với Cát Tiểu Điệp: “Kết quả, Bạch Thần Tinhvậy mà lạitrịnh trọnggửithư lại đây hỏi, có tu luyện giảnàotên làMộ

Thần bị truyền tốngtớiđây hay không! Bạch Thần Tinhcũng khôngchỉhỏi đan tháp chúng ta, Bách Dưcủaminh văn tháp– ông ngoại congửi thư,nóingay từ đầu nhận được thư củaBạch Thần Tinh,ông tacòn tưởngthư

nàylà giả mạo.”

“A!” Cát Tiểu Điệp chớp chớp mắt, trong mắt đong đầy ý cười.

Tuy rằng Hà Hiền có tới hỏi thăm tình huống, nhưng cũng nhìn ra, ông ta đối với người tên Mộ Thần cũng không có bao nhiêu tin tưởng, chỉ là có lệ với Diệp Thạch mà thôi. Nhưng mà, Bạch Thần Tinh lại không giống vậy! Bạch Thần Tinh là trịnh trọng hỏi, giống như thực sự có một tuyệt thế

thiên tài như Mộ Thần ấy.

Diệp Thạch có chứng vọng tưởng, chẳng những Hà Hiền quyền cao chức trọng phải giúp có lệ, hiện tại cả Bạch Thần Tinh cũng đều trịnh trọng hỏi thăm, thật sự là…

“Ông nội,connghe nói Diệp Thạch làcon trai củaBạch Thần Tinh.” Cát Tiểu Điệp nói.

https://thuviensach.vn

Cát Nghị gật đầu: “Đúngthế.Ta nóimà, Diệp Thạchkia quákỳ quái, một tu luyện giả nước ngoài không đến hai mươituổi đãlà cường giả võ hoàng,lại cònlà trận pháp sư thất cấp, trong thế hệ trẻTrung Châu khôngcó mấyngười có thể cùng đánh đồngvới y.Tư chất nghịch thiênnhư thế sao giốngngười nước ngoàiđược.Không ngờ dĩnhiên là huyết mạch lưu lạc bên ngoàicủaBạch Thần Tinh.”

“Nghe nóiBạch Thần Tinhsốngcô độc nhiều nămnay, là bởi vì hắnbịmẫu phụ Diệp Thạch từ bỏ.” Cát Tiểu Điệp cười tủm tỉm nói.

Cát Nghị lắc đầu nói: “TênBạch Thần Tinhkiasâu không lường được, con không nên nói lung tung.”

Cát Tiểu Điệp thè lưỡi nói: “Hắntuy sâu không lường được,nhưng mà vừagặp được Diệp Thạch liềntrở nên ngu ngốc.”

“AibiểuDiệp Thạch là huyết mạch thân sinhcủaBạch Thần Tinhcơ

chứ.Hắn vừa mới nhậnlạinhi tử, phối hợpcon mìnhmột chútthì có sao đâu.”

Cát Nghị cười ha hả nói.

… …

Trận pháp tháp.

“Ông nội, Bạchtiền bốitới làm gìvậy?” Hà Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi.

Hà Hiền cười với vẻ bất đắc dĩ: “Hắn tới hỏi tình huốngcủaDiệp Thạchtrong thời gian qua,rằngcóaiđắc tộiy chưa, cóai chọc cho ykhông cao hứnghay không,còncóaiđánh chủ ýtớiDiệp Thạchkhông.”

Hà Tĩnh Nguyệt sửng sốt, chẳng lẽ Bạch Thần Tinh đang tính giải quyết hết? Nghe nói Bạch Ly Phong đã bị Bạch Thần Tinh phế đi khí hải, trở thành phế nhân. Đây chính là anh trai ruột của Bạch Thần Tinh đấy!

https://thuviensach.vn

“Đúng vậy.Hắn còn trịnh trọng hỏichuyện vềMộ Thần.” Hà Hiền lắc đầu nói.

“Mộ Thần?” Sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt có chút quái dị.

Hà Hiền gật đầu, cười bất đắc dĩ nói: “Phải.”

Vì đáp ứng Diệp Thạch, ông đã mấy lần đi tới mấy tháp chủ kia hỏi thăm tình huống của Mộ Thần, tới mức khiến những tên tháp chủ kia đều cảm thấy đầu óc ông xảy ra vấn đề, bây giờ cuối cùng cũng có người chung với ông.

Hà Tĩnh Nguyệt nhăn mày hỏi: “Ông nội, ngài nói thế nào với Bạch Thần Tinh?”

Hà Hiền bất đắc dĩ: “Ta có thể nói như thế nào đây!”

Hắn cũng không thể nói với Bạch Thần Tinh rằng, con của ngươi có chứng vọng tưởng, y đắp nặn cho mình một tình nhân hoàn mỹ không gì không làm được, lại vô cùng si tình. Nên ông đành phải lặp lại những lời Diệp Thạch từng nói qua với Bạch Thần Tinh, nói Diệp Thạch kể Mộ Thần lợi hại như thế nào như thế nào, thiên hạ vô địch như thế nào như thế nào, rồi tài hoa hơn người như thế nào như thế nào, rồi không gì không làm được như thế nào như thế nào…

… …

Bạch gia.

“Không có tin tứccủaMộ Thần saoạ?” Diệp Thạch suy sụp hỏi.

Bạch Thần Tinh áy náy gật đầu: “Đúng vậy.Ta đềuđãhỏithăm cả bốn tháp chủ,nhưng họ đều nói làkhông cóaibị truyền tốngtớiđây.”

Diệp Thạch mím môi nói: “Không có lýnào.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh: “Linh tháp lànơi thuật sư phảilĩnh ngộ thuật pháp đến thất cấp trung kỳmới cóthểphát động truyền tống trận. Mà thất cấp trung kỳ cũng không phải dễ lĩnh ngộ, có rất nhiều thuật sư lục cấp cả đời đều không thể bước vào lĩnh vực thất cấp.”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không đúng, Mộ Thần thông minhhơn ta,tađềuđãtruyền tốngtớiđây, không có khả năngnào màhắn không truyền tốngtớiđâyđược!”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ nói: “Thạch Đầu,conkhông biếtlàthiên phú trận phápcủa contốtcỡ nào sao.”

Diệp Thạch kể Mộ Thần rất là nghịch thiên, nghịch thiên tới mức Bạch Thần Tinh cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thực của Mộ Thần.

Diệp Thạch tràn đầy kinh ngạc: “Thiên phú trận phápcủa ta rấttốt?”

Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Đương nhiênrồi.TrongBạch gia,ngườitrẻ

tuổi, xuất sắc nhất chính là Bạch Nghị,thế nhưng,ngay cảhắncònbịconquăng mấyconphố.”

Nghe được cái tên Bạch Nghị, Diệp Thạch nhất thời cảm thấy không thoải mái, “Bạch Nghị sao có thể sovớiMộ Thầnđược!Trận pháp thuậtcủaMộ Thần khôngkhác talắm, lúc ấybọn tađồng thời khởi động truyền tống trận,nhưng donguyên thạch không đủ, Mộ Thần mới để

chotatớiđâytrước.Nếu khôngphải doBạch Nghị, sao Mộ Thầncó thể tới giờ

vẫn chưatruyền tốngtớiđâychứ!”

Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch: “Tình huốngcủaMộ Thần,chúng ta đinước ngoài một chuyến sẽ biết.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, vô luận có chuyện của Mộ Thần hay không, hắn đều muốn đi nước ngoài một chuyến. Hắn muốn biết, Diệp Tầm có https://thuviensach.vn

phải còn sống hay không, hắn còn muốn đi tới mộ địa Khúc Tâm Dương nhìn xem.

Diệp Thạch gật đầu: “Được,nhưng chúng tađi quanhư thế nào?”

Bạch Thần Tinh thản nhiên: “Ta biếtđượcmộtcáitruyền tống trận có thể

nối thẳngtớiHuyền Phong đế quốc.”

Diệp Thạch gật đầu hỏi: “Ồ,thếcó phảicần dùngrất nhiều nguyên thạchkhông?”

Bạch Thần Tinh lắc đầu: “Cũng khôngcần quánhiều,cỡbachục triệunguyên thạch trung phẩm một lầnthôi,conkhông cần lo lắng.”

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch đều vội vã đi tới Huyền Phong, hai người không có chậm trễ, cầm nguyên thạch bước đi.

Tới Huyền Phong đế quốc.

“Ngươi xem người kiakìa,nhìngiống nhưđúc Diệp thiếuvậy, không phải làDiệp thiếuđó chứ?”

“Không có khả năng làDiệp thiếuđâu, nghe nóiDiệp thiếuđã đượcLinh Tháp Châu truyền tống đến địa phương khácrồi.”

“Diệp thiếu chính là đại anh hùng tuổi trẻ đầy hứa hẹnđó nha! Nhớ

năm đó Huyền Phong đế quốcgặp phảithú triều, nếu khôngnhờ cóMộ

thiếuvới Diệp thiếu ngăn cơn sóng dữ,vậy có thểHuyền Phong đế quốcđã không còn tới bây giờ rồi.”

“Còn không phải sao,mấynhân vậtnhưMộ thiếuvớiDiệp thiếuấy, đó làphảimấy ngàn năm mới xuấthiệnmộtngười đó!”

https://thuviensach.vn

“Mấy ngànnăm mớicó thể xuấthiệnmộtngười á? Là mấy chục ngàn năm mới xuất hiện một người mới đúng!”

…

“Thạch Đầu,conlà anh hùngđó nha!” Bạch Thần Tinh nghe đám người xung quanh nghị luận, cười cười, cảm thấy vô cùng tự hào.

Diệp Thạch lắc đầu: “Chủ yếu đều là công laocủaMộ Thần.”

“Công laocủa conkhẳng định cũng không nhỏ.” Bạch Thần Tinh híp mắt nghĩ, người tên Mộ Thần kia chẳng những là tồn tại chân thật, hơn nữa, địa vị trong mắt dân chúng Huyền Phong đế quốc cũng rất cao, hẳn là có chút bản lĩnh.

Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh ngồi nói chuyện, một giọng nói chợt vang lên.

“Diệp Thạch, thật làđệ sao! Có người nóilànhìn thấy một người rất giốngđệ, ta còn tưởng là ngườikiahoa mắtấy chứ.” Tân Như Ca tươi cười sán lạn nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch quay đầu nhìn Tân Như Ca, vui vẻ hỏi: “Sư tỷ,tỷcó tin tứccủaMộ Thầnkhông?”

Tân Như Ca bất đắc dĩ bĩu môi, thằng nhóc Diệp Thạch này trừ Mộ

Thần ra thì cái gì cũng không biết.

“Sau khiđệrời khỏi, Mộ Thầnliềnbắt đầu tiến vàomấyđan tháp,nhưnghắn thay đổi một cái lại một cái tháp, mỗi tháp đềuđiđến tầng thứ bảy,tốnkhông ít thời gianở trongtầng thứ bảy mỗi tháp, nhưnghắn lạikhôngđượctruyền tống đi,tacũng không biết là xảy ra chuyện gì,còntình huống gần đâythìta không rõ lắm.” Tân Như Ca nhún vai nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật gật đầu, “à” một tiếng.

Tân Như Ca đánh giá Bạch Thần Tinh vài lần, tiến đó đi tới bên cạnh Diệp Thạch, đè thấp thanh âm trêu chọc: “Diệp Thạch, đệ tóm được tiểu bạch kiểm từ nơi nào vậy, dịên mạo rất soái nha.”

Sắc mặt Diệp Thạch đổi đổi, cẩn thận liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh một cái, nhăn mặt nói với Tân Như Ca: “Sư tỷ, tỷ không nên nói lung tung.”

Tân Như Ca nhún vai nói: “Ta nói giỡn thôi, ta biết đệ sẽ không làm chuyện không phải với Mộ Thần.”

Diệp Thạch thật cẩn thận liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh, thấy Bạch Thần Tinh đang bình tĩnh uống trà, tựa hồ không có tức giận, y mới yên lòng.

Diệp Thạch âm thầm nghĩ, phụ thân tu dưỡng thật tốt, bị người ta nói là tiểu bạch kiểm mà cũng không tức giận.

“Thạch Đầu, Trung Châu có dễ sống không? Sao đệ lại đột nhiên quay lại đây?” Tân Như Ca tùy ý ngồi cạnh Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch mím môi nói: “Ở Trung Châu cũng tốt, nhưng mà Mộ

Thần tới giờ vẫn chưa truyền tống qua, đệ lo cho hắn.”

Tân Như Ca gật đầu: “Là vậy à. Đúng rồi, ông ngoại của đệ mới từ

Linh Tháp Châu quay lại, nếu đệ muốn biết tình huống mới nhất của Mộ

Thần thì có thể gặp ông ấy hỏi thử.”

Tân Như Ca chợt nhíu mày, nàng sắc bén cảm giác được, khi nhắc tới ông ngoại của Diệp Thạch, sắc mặt của người bên cạnh Diệp Thạch nhất thời thay đổi, khí tức trở nên có chút khẩn trương.

https://thuviensach.vn

Tân Như Ca thầm nghĩ, uy thế của Khúc tiền bối quả nhiên lớn! Ai nghe thấy tên của ông cũng khẩn trương.

“Ông ngoại trở lại rồi sao?” Diệp Thạch liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh một cái, hỏi Tân Như Ca.

Tân Như Ca gật đầu: “Ừ.”

“Ông ngoạivẫntốt sao?” Diệp Thạch hỏi.

“Khúc tiền bối chính là võ tôngđó!Là thiên hạ vô địchmà, sao lại không tốtđược?” Tân Như Ca nói với vẻ đương nhiên.

Diệp Thạch run rẩy khóe miệng, nói: “Sư tỷ, thiên hạ vô địch nào có dễ dàng như vậy.Tỷkhông nên nói lung tung.”

Vào Trung Châu, nhãn giới của Diệp Thạch đã lớn hơn rất nhiều, biết phía trên võ tông còn có võ tôn. Võ tông ở Trung Châu tuy cũng coi như lợi hại, nhưng ở trước mặt võ tôn thì cũng không là gì.

Vì tránh cho Tân Như Ca nói ra câu gì kinh thế hãi tục hơn, Diệp Thạch như không thể chờ mà mang Tân Như Ca đi ra ngoài.

“Thạch Đầu, ngườiđệmang đếnlàaivậy?Thực lựcmạnh hơn đệ hay là kém hơn?” Tân Như Ca tò mò hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch hướng lên lầu nhìn nhìn, nói: “Mạnh hơn đệ rất nhiều.”

Tân Như Ca sợ hãi than mà nói: “Hắn tới từ Trung Châu phải không, Trung Châu quả thật không giống người thường, tùy tiện một người đều có thực lực vượt qua đệ.”

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Đệ ở Trung Châu cũng không lợi hại bao nhiêu.”

https://thuviensach.vn

“Không sao cả, tuy đệ đánh không lại hắn, nhưng ông ngoại của đệ

nhất định có thể đánh thắng được. Nếu hắn ta dám làm bộ làm tịch, đệ nên kêu ông ngoại cho hắn nhìn thử một chút nhan sắc.” Tân Như Ca giơ giơ

nắm tay nói.

Diệp Thạch đầy bất đắc dĩ nhìn Tân Như Ca: “Sư tỷ, tỷ đừng nói lung tung mà.” Bạch Thần Tinh là võ tôn đó, ông ngoại sao có thể là đối thủ

được.“Nếu tỷ không có việc gì khác thì tỷ đi trước đi.”

Tân Như Ca nhún vai nói: “Được rồi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

247. Chương 247

Diệp Thạch quay lại phía trên tửu lâu, chỉ thấy Bạch Thần Tinh đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thản nhiên.

Diệp Thạch do dự, có chút khẩn trương mà nhìn Bạch Thần Tinh nói:

“Xin lỗi, sư tỷ nàng không biết, cho nên nói không lựa lời…”

Bạch Thần Tinh miễn cưỡng cười: “Khôngsao, tahiểu mà, nữ hài kiarấtđáng yêu.”

Bạch Thần Tinh rũ mắt xuống, trong lòng có chút ảm đạm, Diệp Thạch đang lo lắng cái gì chứ? Lo hắn gây bất lợi với nữ hài kia sao? Đến hiện tại Diệp Thạch đều chưa từng mở miệng gọi hắn một tiếng phụ thân, y chưa bao giờ toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, hắn có đáng sợ tới vậy sao?

Chỉ tới khi nhắc tới Mộ Thần, Diệp Thạch mới có thể thân cận với hắn một tí, còn bình thường, lúc Diệp Thạch ở trước mặt hắn luôn sẽ không tự

chủ mà trở nên câu nệ.

Nếu không phải do bất đắc dĩ, nếu không phải bởi vì Mộ Thần, có lẽ, Diệp Thạch căn bản không muốn phản ứng tới hắn.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, đây hết thảy đều do bản thân hắn tạo thành, hắn căn bản chẳng trách được ai.

https://thuviensach.vn

“Tađãbiếtnơiông ngoạiđang ở, chúng ta đi tìm ông ngoại trước đi.”

Diệp Thạch đề nghị nói.

Trong mắt Bạch Thần Tinh hiện lên vẻ dị thường, gật đầu:

“Cũngđược.”

Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh, không khỏi thầm nghĩ, khi gặp được ông ngoại, y nên giới thiệu thân phận Bạch Thần Tinh thế nào đây? Y

nên trực tiếp nói cho ông ngoại rằng đây là phụ thân của y sao?

Diệp Thạch cắn chặt răng, quyết định đi một bước tính một bước.

… …

“Thạch Đầu, tại saoconlạitrở về?” Không đợi Diệp Thạch đi tìm Khúc Khôn, Khúc Khôn đã tìm lại đây.

“Do con thấyMộ Thầnlâu vậy mà vẫn chưa qua,cho nêncon quaylạitìm.Ôngngoại, ngài có biết Mộ Thầnđang ở đâu không?” Diệp Thạch không chờ đợi được, mở miệng hỏi.

Khúc Khôn nhíu mày nói: “Mộ Thần hắn…Ài, nơi này khôngphảilà chỗ nói chuyện, chúng ta đổinơi khác rồinói.”

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.”

Khúc Khôn thấy Bạch Thần Tinh đi theo thì quay lại hỏi Diệp Thạch:

“Người kia là ai?”

“Hắn…” Diệp Thạch nhíu mày, y vẫn luôn suy nghĩ phải giới thiệu Bạch Thần Tinh thế nào, nhưng còn chưa đợi y nghĩ xong, Khúc Khôn đã hỏi ra.

Bạch Thần Tinh có chút do dự, vấn đề mà Diệp Thạch nghĩ, hắn cũng đang suy nghĩ. Năm đó lúc hắn và Khúc Tâm Dương quen biết nhau, Khúc https://thuviensach.vn

Khôn đều chưa từng lộ mặt, kết quả hiện tại…

Bạch Thần Tinh châm chước hồi lâu, có chút xấu hổ nói: “Vãn bốilàBạch Thần Tinh…”

Sắc mặt Khúc Khôn đột nhiên lạnh xuống, “Ngươi họBạch?”

Bạch Thần Tinh gật đầu, tràn đầy xấu hổ: “Vâng ạ.”

“Ta không đảm đương nổitiền bốicủangươi, tahẳn nêngọi ngươi tiền bối mớiđúng, thực lực của tasao bằng ngươi được.” Khúc Khôn cười lạnh một tiếng.

Trên gương mặt Bạch Thần Tinh hiện lên vài phần xấu hổ, “Nhạc phụ

đại nhân nói quá lời.”

“Ngươi sao lại đến?” Khúc Khôn lạnh lùng hỏi.

Bạch Thần Tinh cúi đầu, chật vật nói không nên lời, “Ta…

ĐếnnhìnTâmDương.”

“Bây giờ ngươi tới làm gì?Ngươi muốn gì?” Khúc Khôn siết chặt tay, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý.

Diệp Thạch nhanh chóng kéo Khúc Khôn qua một bên, nói đơn giản một chút về hiểu lầm năm đó.

Khúc Khôn cười lạnh một tiếng, hỏi: “Connói bởi vì hắn bị Diệp Tầm lừa, cho nên mấychụcnămnayđều khôngdámlộ diện, vẫn luôn tránh ở Trung Châu.”

Diệp Thạch gật đầu: “Dạ.”

Đôi mắt Khúc Khôn lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Chỉ

mộttênDiệp Tầmlạicó thể lừa hắn nhiều năm, mẫu phụconsao lại https://thuviensach.vn

thíchđượcngười như thếnhỉ.”

Diệp Thạch: “…”

Khúc Khôn đầy xoi mói đánh giá Bạch Thần Tinh: “Người này cái gìcũngkhông di truyền chocon,chỉdi truyềnsự ngu ngốcchocon.”

“Conđâu có ngốc bao nhiêu đâu.” Diệp Thạch cúi đầu nói thầm. Diệp Thạch thầm nghĩ, kỳ thật Linh Văn Nhãn với thiên phú trận pháp của y đều là truyền từ Bạch Thần Tinh mà.

Khúc Khôn: “…” Với bộ dạng này của Diệp Thạch, nếu không có Mộ

Thần, nó đã sớm bị người khác ăn sống nuốt tươi.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng ảm đạm của Bạch Thần Tinh, bỗng nhiên cảm thấy Bạch Thần Tinh có chút đáng thương, chuyện năm đó, Bạch Thần Tinh mặc dù có sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn đưa đến trên đầu hắn.

“Ông ngoạià,cha conDiệp giađều rất biếtgạt người.Không phảinăm đóngàicũng bị bọn họ lừa sao?” Diệp Thạch nói thầm.

Sắc mặt Khúc Khôn ảm đạm, cũng đúng, nếu không phải do hắn nhìn lầm Diệp Hách, có lẽ Bạch Thần Tinh và Tâm Dương sẽ không hiểu lầm nhau, “Đúng đúng, nói đến, là taphảixin lỗimọi người.”

“Nhạc phụ, ngàiđừng nói vậy.” Bạch Thần Tinh vội nói.

“Ông ngoại, Mộ Thần thế nàorồi?” Diệp Thạch dời qua đề tài khác, hỏi.

Khúc Khôn nhăn chặt mày, “Không thấy Mộ Thần.”

“Không thấylà có ý gì? Hắnđã đượctruyền tống đi rồi sao?Nhưng màconkhông tìm thấy hắn ởTrung Châumà.” Diệp Thạch không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần không giốngcon,conlà thông qua trận pháp tháp truyền tống,cònhắnlên cả nămthápcũngvẫn không thể truyền tống được.Tacóhỏi Mộ Thần,hắn nói,cả nămtháp khôngphảilà không đủ nguyên thạchthìchính là truyền tống trậnxảy ravấn đề, mộtthápcũngkhông truyền tốngđược.Nhưngđoạn thời gian trước, Mộ Thần đột nhiên nói, hắnđãtìm được biện pháp truyền tống.”

“Sau đóthì sao ạ?” Diệp Thạch siết chặt tay hỏi.

“Sau đó hắn liềnđi lên nămthápmộtlần nữa, nghiên cứutừngcái thápmột.Ba ngày trước,nămtháp đột nhiên sáng lên, ngườitrongtháp đều bị

truyền tống ra,tiếp đó,nămthápđều biến mất, cũng khôngtìmthấy Mộ Thần.”

Khúc Khôn kể.

“Hả!?Sao có thể như vậyđược? Mộ Thần điđâu chứ?” Diệp Thạch nhíu mày nói.

Khúc Khôn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta không biết.”

Khuôn mặt Diệp Thạch căng thẳng, tràn đầy lo lắng: “Sao có thể như

vậy!?”

Bạch Thần Tinh hơi nhăn mày, nói với Diệp Thạch: “Conkhông nên nóng lòng, tathấy,Mộ Thầnbiến mất như vậy,hẳnlàđãđến Trung Châurồi, hơn nữa, không chừng hắncònđạt được đại cơ duyên.”

Diệp Thạch mở to mắt, không hiểu: “Đại cơ duyên?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Trong truyền thuyết, nămtháp Trung Châu trên thực tế là một thần khíbịchia rathànhngũtoà tháp,ngườichế tạora nócó thể là một vị thần thuật sư.”

“Vào thời thượng cổ,nguyên khí nồng đậm, thiên tài vô số, khôngphảithời nàycó thể sosánh.Lúc ấy đan thuật, phù chú, trận pháp, minh https://thuviensach.vn

vănvàluyện khí cũng không phân chia minh xác nhưbây giờ,córất nhiềuvịcổ

tu tinh thôngcảnăm môn học thuật.”

“Nghe đồn,người cóđủ cơ duyênsẽcó thể kế thừa nămtháp, đạt được y bátcủavị thần thuật sư kia. Nhưng mấy triệu năm qua, có vô số tu luyện giả

từng thử thu phục Linh Tháp Trung Châu, nhưng vô luận là người mạnh mẽ

cường hãn thế nào thì cũng đều thất bại. Kẻ thất bại thường là bị Linh Tháp gây thương tích, không thể tiến thêm một bước. Hiện tại đã không còn có bao nhiêu người không biết tự lượng sức mình đi thu phục năm tháp.”

Diệp Thạch mở to mắt nói: “Vậy có phải là Mộ Thần có hi vọng đạt được y bát của vị thần thuật sư kia không?”

Bạch Thần Tinh lắc đầu nói: “Ta không biết, nhưng khi trở về ta sẽ

phong bế thông đạo của Trung Châu và nơi này. Không thể để tin tức Mộ

Thần có khả năng đạt được năm tòa Linh Tháp tiết ra ngoài, nếu không, Mộ

Thần sẽ rất nguy hiểm…”

Trong mắt Diệp Thạch lập tức hiện lên vẻ kinh hoảng, “Lúc trước ta hay kể với mọi người rằng Mộ Thần cái gì cũng biết, có phải là sẽ gây họa cho Mộ Thần không?”

Bạch Thần Tinh lắc đầu: “Không sao.” Dù sao, lời Diệp Thạch nói cũng không có ai tin tưởng.

Nghe nói, bởi vì Hà Hiền mấy lần hướng tới bốn tháp kia tìm hiểu tin tức của Mộ Thần, nên đã bị mấy tháp chủ kia coi thành bệnh thần kinh, gần đây hắn cũng rập khuôn theo Hà Hiền, chỉ sợ cũng bị không ít người ở sau lưng nghị luận.

Nhưng, nếu tin tức năm tòa Linh Tháp ở Linh Tháp Châu biến mất bị

tiết ra ngoài, có lẽ sẽ có người hoài nghi đến trên người Mộ Thần. Chỉ cần cắt đứt được liên hệ của nơi này với Trung Châu, là có thể tạm thời bảo trụ

bí mật Mộ Thần có khả năng chiếm được năm tòa Linh Tháp.

https://thuviensach.vn

… …

Bạch Thần Tinh chần chờ ngẩng đầu nhìn Khúc Khôn, có chút khẩn trương siết chặt tay: “Nhạc phụ, ta muốn đinhìnTâmDương…”

Khúc Khôn nhẹ hít một hơi nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Hai người các ngươi đi theo ta.”

Diệp Thạch nghe vậy liền cùng Bạch Thần Tinh đuổi theo Khúc Khôn.

“Ông ngoại, có phảingàiđi nhầmrồi không?Đường tới mộ địacủa mẫu phụ không phải là con đường nàymà?” Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thạch, thản nhiên nói: “Cái mộ mà convẫn luôn bái tế kỳ thật là mộtngôi mộgiảđểche dấu tai mắtmọingười.Mộ địacủa tộc nhânLinh tộc không thểlàmtùy ý như thế, huống chi Trần Đạtcũngnói, Diệp Tầm vẫn luônmuốnxông vàomộcủamẫu phụcon, xem có phảitrong đó cóẩn dấu thứ tốtgì.”

Nhắc tới Diệp Tầm, gương mặt Diệp Thạch lập tức lạnh băng, “Cáitên cặn bã đó!!”

Ngoài mặt Bạch Thần Tinh thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hận muốn lấy máu.

Diệp Thạch đi theo Khúc Khôn, bước vào một mảnh núi rừng.

“Địa phươngCửu Long chuyển sinh?” Bạch Thần Tinh tràn đầy kinh ngạc, đây chính là phúc địa khó tìm được đó!

Khúc Khôn lắc đầu, hít nhẹ một hơi: “Không phảilàlong,nhiều nhấtlàmãng xà mà thôi.Địa phươngCửu Long chuyểnsinhsaodễ tìmnhư

vậyđược.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn mang theo Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh xuyên qua thác nước, đến trong một cái sơn động, Khúc Khôn đánh xuống một loạt pháp quyết trên bức tường đá, cửa đá tự động nứt ra.

Xung quanh hang đá được khảm chín mươi chín viên Dạ Minh Châu, một cái hòm thủy tinh được đặt ở giữa hang.

Vừa tiến vào hang, đôi mắt Bạch Thần Tinh đột nhiên co lại, “Nhạc phụ, trên ngườiTâmDương còn có sinh khí,ychưa cóchết!”

“Hả?! Mẫu phụ còn sống?!” Diệp Thạch đầy kinh ngạc nhìn qua Khúc Khôn hỏi.

Khúc Khôn chắp tay sau lưng, thở một hơi.

“Theo bộ dáng của mẫu phụ con thì sợ là bị trời phạt, tuy rằng còn một hơi thở cuối cùng, nhưng nếu muốn thức tỉnh thì hy vọng hơi xa vời…” Khúc Khôn tràn đầy ảm đạm nói.

Diệp Thạch vội vàng nói: “Ông ngoại, có phải mẫu phụ còn có thể cứu hay không? Nếu mẫu phụ còn có thể cứu, vậy sao ngài lại không nói cho con biết?”

Khúc Khôn nhăn mày nói: “Không nói cho con là bởi vì, mẫu phụ con có thể cứu chữa, nhưng cũng tương đương không thể cứu.”

“Phải cứu như thế nào?” Bạch Thần Tinh nhìn qua, hỏi Khúc Khôn.

“Ta chỉ nghe nói, đan dược bát cấp thượng phẩm Phản Linh Đan có thể cứu.” Khúc Khôn liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh, thở dài.

Bạch Thần Tinh híp mắt, đan dược bát cấp thượng phẩm chỉ có luyện dược sư bát cấp cao cấp mới có thể luyện chế. Bên đan tháp có một luyện https://thuviensach.vn

dược sư bát cấp cao cấp, nhưng vị luyện dược sư bát cấp cao cấp kia đã không quản sự nhiều năm.

“Nếu tìm đan tháp luyện đan thì linh thảo và phương thuốc đều phải do người thuê lấy ra, nhạc phụ có phương thuốc Phản Linh Đan kia không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Khúc Khôn lắc đầu: “Không có.” Huyết mạch Linh tộc trên người ông không nhiều, thế nên cũng không thể tiếp xúc đến cao tầng Linh tộc.

Diệp Thạch cúi đầu hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Chính làvìhy vọngquá xa vời, cho nêntamới không có nói choconbiết.Ở đâyngay cảluyện dược sư thất cấp cao cấpcũngkhông có,còn nói gì tớiđan dược bát cấp. Mà cho dù tìm được luyện dược sư bát cấp, thậm chí mời được người ta ra tay, nhưng phương thuốc và linh thảo cũng là một vấn đề.” Khúc Khôn lắc đầu nói.

Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền nói: “Tìm Mộ Thần!Mộ Thần sẽ có biện pháp!”

Khúc Khôn nhíu mày, Mộ Thần quả thật tài hoa hơn người, nhưng mà thời gian của Khúc Tâm Dương cũng không còn nhiều.

Bạch Thần Tinh nhìn người nằm trong quan tài, đôi mắt hiện lên sầu lo thật sâu, khí tức Khúc Tâm Dương thập phần mỏng manh, tuy rằng nơi này có địa thế đặc biệt, có thể tạm thời bảo trụ một tia sinh cơ cho Khúc Tâm Dương, nhưng cũng không thể bảo trụ lâu dài, chỉ sợ là Khúc Khôn cũng biết điểm này, nhưng lại không có nói cho Diệp Thạch.

“Nhạc phụ, tamuốnmangTâmDương về Bạch gia.” Bạch Thần Tinh trịnh trọng nói với Khúc Khôn.

https://thuviensach.vn

Nếu cứ để Khúc Tâm Dương ở đây, thì nhiều nhất chỉ còn thời gian ba năm, nhưng nếu như hắn mang Khúc Tâm Dương về Bạch gia, vậy hẳn sẽ

có thể bảo trụ Khúc Tâm Dương được sáu năm.

Khúc Khôn do dự nhìn Bạch Thần Tinh, có chút bối rối: “Ta có thể tin tưởng ngươi sao?”

“Ta lấy tánh mạng của tarathề, chắc chắnta sẽ dùng nănglựclớn nhất,làm choTâmDươngtỉnh lại.” Bạch Thần Tinh trịnh trọng nói.

Khúc Khôn thở dài một hơi, nói: “Đã như vậy, ngươimang nóđiđi.”

Khúc Khôn nhắm mắt lại, ông không có năng lực gì. Nếu để Khúc Tâm Dương ở lại chỗ này, thì nó chỉ có thể chờ chết.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

248. Chương 248

Trận pháp tháp tại Trung Châu.

“Biết gì chưa, mới có một người tên là Trần Mộc gia nhập trận pháp tháp chúng ta đó. Nghe nói là một trận pháp sư lục cấp đấy!”

“Ta biết, người kia là một cao thủ võ hoàng, tuổi cũng không lớn, chỉ

tiếc nhân tài như vậy lại bị hủy dung, khuôn mặt kia thật sự nhìn rất đáng sợ đó.”

“Tuy rằng Trần Mộc không tồi, nhưng so với Diệp Thạch Diệp thiếu thì kém xa lắc.”

“Ngươi còn gọi là Diệp Thạch sao? Bạch gia đã phát thông cáo rồi đấy, Diệp Thạch là huyết mạch dòng chính Bạch gia, tên là Bạch Diên Tinh, về sau phải gọi là Bạch thiếu.”

“Mà ta thật không nghĩ tới, Diệp Thạch thế mà lại là người Bạch gia, nhưng cũng phải thôi, tư chất của Diệp thiếu quá nghịch thiên mà, làm sao như là người từ nước ngoài chứ.”

“Mà Diệp Thạch đâu rồi nhỉ? Gần đây không có nghe được tin tức của y.”

“Nghe nói là rời Trung Châu ra nước ngoài rồi, chắc đi tìm Mộ Thần kia.”

https://thuviensach.vn

“Nghe nói Mộ Thần kia tinh thông cả đan thuật, minh văn, trận pháp, phù chú và luyện khí, không gì không giỏi, các ngươi nói tuyệt thế thiên tài như vậy thật sự có tồn tại sao?”

“Nếu có tồn tại thì đã sớm truyền tống tới đây rồi, làm sao còn để

Diệp Thạch đi đón chứ? Chứng vọng tưởng của Diệp Thạch đúng là có chút nghiêm trọng.”

“Diệp Thạch đã đi nước ngoài, chờ đón người về là có thể biết Mộ

Thần là người thế nào.”

“Vô luận Mộ Thần người thế nào, Bạch gia cũng sẽ không đồng ý cho Mộ Thần và Diệp Thạch ở chung.”

“Cũng phải, Diệp Thạch là một song nhi, mà song nhi Bạch gia lại không thể gả ra ngoài, nếu như Mộ Thần là một nữ nhân thì Diệp Thạch còn cưới được, vấn đề là, Mộ Thần là một nam nhân hàng thật giá thật, gia quy Bạch gia còn ở nơi đó, cho dù là Bạch Thần Tinh tiền bối thì cũng không thể muốn làm gì thì làm.”

“Đã như thế, vậy tại sao Bạch tiền bối lại nghe theo Diệp Thạch?”

“Đại khái là Bạch tiền bối yêu con nên sốt ruột. Diệp thiếu tuy rằng là thiên tài, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, bị ái tình làm cho thần trí hồ đồ, chờ qua một thời gian ngắn, y thấy nhiều thanh niên tài giỏi ở Trung Châu, tự nhiên sẽ quên Mộ Thần thôi.”

… …

Mộ Thần dựa vào cột đá bạch ngọc rất xa, nghe được mấy thiếu niên thiếu nữ nghị luận trong trận pháp tháp.

“Tiểu tử, thân phận của tức phụ ngươi cũng không bình thường nhỉ, ngươi muốn kết hôn cũng không dễ dàng, xem ra ngươi chỉ có thể một https://thuviensach.vn

mình cô đơn cả đời.” Một giọng nói trẻ con rõ ràng như còn vương mùi sữa cố tình giọng điệu lại như ông cụ non vang lên trong thức hải Mộ Thần.

“Câm miệng!” Mộ Thần lạnh lùng quát lớn Tháp Linh trong thức hải.

Sau khi Mộ Thần thu phục năm tháp ở Linh Tháp Châu, năm tháp liền hòa hợp thành một thể, trở thành pháp khí bản mạng của Mộ Thần.

Sau khi dung hợp Linh Tháp, thực lực Mộ Thần lên như diều gặp gió, trực tiếp trở thành võ hoàng thất tinh.

Linh Tháp vô cùng diệu dụng, bây giờ Mộ Thần mới chỉ tiếp xúc được một góc băng sơn mà thôi.

Tỷ như, trong Linh Tháp có một căn phòng luyện đan giả lập, ở trong đó trưng bày vô số linh thảo ảo, Mộ Thần có thể tiến vào trong đó, không ngừng thử luyện chế linh đan, còn không cần phải lo lắng sau khi luyện chế

thất bại sẽ hư hao linh thảo, mà kỳ diệu nhất chính là, tốc độ thời gian trôi qua trong phòng luyện đan giả lập chỉ bằng một phần năm bên ngoài, như

vậy, hắn liền có được nhiều hơn người khác năm lần thời gian.

Nhưng Linh Tháp trong tay hắn tuy rằng tốt, nhưng lại có một chỗ

thiếu hụt, đó là tri thức học thuật trong Linh Tháp chỉ tới thất cấp, bởi vì tri thức học thuật bát cấp đều bị mấy đại gia tộc ở Trung Châu nắm giữ trong tay, muốn đạt tới bát cấp thì nói dễ hơn làm.

“Tiểu tử, ngươinên sớmtu luyện đan thuật, minh văn, trận pháp, phù chúvớiluyện khí tới bát cấpcao cấp,như thế ngươicó thể thử thu phục năm thápởTrung Châu.Nếu ngươi có thể thu phục năm tháp Trung Châu, thực lực của ngươisẽnhanhchóng tănglên, đến lúc đó, Bạch gia khẳng định sẽ

không quản cái gìmàgia quyhaykhông gia quy,bọn họ sẽtrực tiếpgảBạch Diên Tinh cho ngươi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn trận pháp tháp xa xa, hơi hơi nhíu mày lại, sau khi dung hợp năm tháp Linh Tháp Châu, Mộ Thần biết được một số thứ khác.

Nói thí dụ như, nếu muốn thu phục được năm tòa Linh Tháp cửu cấp ở

Trung Châu, thì phải thu phục được Linh Tháp ở Linh Tháp Châu trước đã, bởi vì Linh Tháp ở Linh Tháp Châu là chìa khóa để kế thừa năm tòa Linh Tháp ở Trung Châu.

Dựa theo lời nói của Tháp Linh, thì địa phương như Linh Tháp Châu cũng không chỉ có một, như vậy chìa khóa cũng không chỉ có một, nhưng nếu hắn có thể thu phục năm tòa Linh Tháp Trung Châu, vậy hắn liền có hy vọng trở thành đệ nhất nhân của phiến đại lục này.

“Trận pháp thápnàyđúng là hùng vĩ thật.Thật muốn ăn nóđi mà.” Tháp Linh tràn đầy cảm thán.

Mộ Thần cười lạnh một tiếng, tức giận: “Nếu ra tay ngay bây giờ, tavàngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn.”

Tháp Linh ảo não nói: “Cho nên, tháp chủ đại nhânà, ngươiphảicố

gắngđó!Nếu trước ba mươi tuổimàngươi không thể tu luyện năm môn học thuật tới bát cấpcao cấp,vậyngươi liền vĩnh viễnsẽmất đi cơ hội thu phục năm tòa tháp Trung Châu. Ngươi nhìn trận pháp tháp này đi, nó to lớn cỡ

nào chứ! Đồ sộ cỡ nào chứ! Ngươi không thèm thuồng sao?”

Mộ Thần híp mắt, thèm thì thế nào, muốn tu luyện năm môn học thuật tới bát cấp cao cấp thì nói dễ hơn làm, cả đan tháp chỉ có một đan sư bát cấp cao cấp, còn trận pháp tháp thì đã xuống dốc, hội trưởng công hội là Hà Hiền cũng chỉ là trận pháp sư bát cấp hạ cấp.

Bạch Thần Tinh của Bạch gia, là chuẩn nhạc phụ đại nhân của hắn, nghe nói được trời cao ưu ái, trận pháp thuật đã là bát cấp cao cấp.

https://thuviensach.vn

Mà năm tháp Trung Châu nhìn như không liên quan với nhau, nhưng thực chất là một thể, muốn một mình thu phục một tòa tháp là không có khả

năng, chỉ có đồng thời thu phục năm tháp, mà còn phải ở trước ba mươi tuổi mới được.

Trước tuổi ba mươi trở thành đại sư bát cấp năm môn học thuật, nói thì dễ hơn làm!

Với điều kiện hà khắc như thế, khó trách từ xưa đến nay Trung Châu chưa từng có ai có thể thu phục năm tòa Linh Tháp.

Mộ Thần đứng nhìn trận pháp tháp hùng vĩ xa xa, trong lòng nóng lên, nếu hắn có thể thu phục được năm tòa Linh Tháp Trung Châu, như vậy Bạch gia thì tính là gì? Bọn họ còn dám không gả Thạch Đầu cho hắn sao?

“Nhưng mà tháp chủ đại nhân à, sao ngươi lại muốn chỉnh mình thành bộ dáng quỷ quái kia vậy?” Tháp Linh có chút bất mãn nói.

Mộ Thần vuốt ve gương mặt huyết nhục mơ hồ của mình. Hắn sử

dụng minh văn dịch dung lên khuôn mặt mình, minh văn này có hiệu quả

rất xuất sắc, cảm giác khi sờ lên cũng rất chân thật, cho dù là Hà Hiền thì cũng không nhìn ra được manh mối gì.

“Diệp Thạch luôn chê ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vậy nếu chỉnh thành bộ dạng này thì có thể tránh đi rất nhiều phiền toái.”

Tháp Linh lớn tiếng cười, không cho là đúng, nói: “Tháp chủ đại nhân, ngươi mà phải sợ người khác yêu thương ngươi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, diện mạo ngươi không soái một chút nào cả, với lại soái ca ở Trung Châu nhiều như vậy, ngươi muốn bị coi trọng cũng không dễ đâu.”

Mộ Thần không cho là đúng mà nghĩ, nam nhân thì có năng lực là được, diện mạo soái làm gì?

https://thuviensach.vn

“Để ngừa vạn nhất thôi.” Mộ Thần nói.

… …

“Trần Mộc.” Một giọng nói tao nhã chợt vang lên bên tai Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn qua người nọ, cung kính gọi một tiếng, “ChàoHà tiểu thư.”

“Trần Mộc, ngươiđềuluôn tiềm tuởTrung Châu,bây giờđến trận pháp tháp vài ngày, cảm giác thế nào?” Hà Tĩnh Nguyệt chắp tay sau lưng hỏi.

Mộ Thần cười trả lời: “Trận pháp tháplà nơiđịa linh nhân kiệt, mấy ngày naycóvài vị trận pháp sư thất cấp tiền bối chỉ điểmchota không ít, ta được ích lợi không nhỏ.”

Hà Tĩnh Nguyệt cười, trong mắt hiện lên vài đạo tinh quang, “Sợ

làtrận pháp sư thất cấpở đâykhông giúp được ngươi cái gì.”

“Sao lạithế? Ta chỉ là trận pháp sư lục cấp, các vị đại sưchỉ cầnthuận miệngnóimột câu, đềucó thể chota được ích lợi không nhỏ.” Mộ Thần nói.

Hà Tĩnh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn Mộ Thần, nàng đã từng nhận nhiệm vụ cùng người này, Trần Mộc cho nàng một cảm giác khí định thần nhàn, định liệu trước, tựa hồ chuyện gì cũng không làm khó được hắn.

Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy trên người Trần Mộc có một loại khí chất không khác Diệp Thạch lắm, nếu nhất định phải nói đó là loại khí chất như

nào, thì có khả năng chính là loại khí chất của thiên tài.

Phương pháp phá trận của Diệp Thạch biến ảo vô thường, thủ đoạn ùn ùn.

Mà bí quyết phá trận của Trần Mộc chỉ có một, chính là lực tính toán kinh người. Hắn không có linh nhãn như Diệp Thạch, nhưng lại có bản lĩnh https://thuviensach.vn

như Diệp Thạch, có thể tìm được điểm yếu của trận pháp, dưới lực tính toán kinh người của Trần Mộc, tất cả điểm yếu đều không thể che giấu.

Trần Mộc là võ hoàng nhất tinh và là trận pháp sư lục cấp, nếu lúc trước không có một người như Diệp Thạch, vậy người trong trận pháp tháp nhất định sẽ cảm thấy Trần Mộc là tuyệt thế thiên tài.

“Đáng tiếclàDiệp Thạchđã vềBạch gia,nếu khôngngươivà ynhất định có không ítchuyện để nói.” Hà Tĩnh Nguyệt thở dài nói.

Mộ Thần cúi đầu, hơi chút chần chờ hỏi: “Ta nghe nóilà,lúc Diệp thiếuởcông hội trận pháp sưthìthường xuyên tìm một ngườitên làMộ

Thần?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúngthế.Diệp Thạch đốivới cáingườitên làMộ Thầnnàyđã tẩu hỏa nhập ma, ông nội của ta vìDiệp Thạchmàmấy lầnđi gặpmấyhội trưởng công hộikiahỏi thăm ngườiđó.” Cũng bị mấy công hội khác xem là trò cười, may mà dù ông nội có điên thì cũng không bằng Bạch Thần Tinh, nghe nói Bạch Thần Tinh vì Diệp Thạch mà đồng ý cùng Diệp Thạch chạy ra nước ngoài đón người, cũng không biết có thể đón về

hay không.

Mộ Thần bất động thanh sắc hỏi: “Ta nghe nóilàsong nhi Bạch gia khôngđượcgảra ngoài?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu đáp: “Không sai.”

Mộ Thần giả bộ tò mò hỏi: “Nói như vậy,cho dù cótìm được Mộ

Thầnthìchỉ sợ Diệp Thạch cũng sẽ thất vọng, chẳng lẽ không có ngoại lệ gì sao?”

“Có,nhưngcũng tương đương không có.” Hà Tĩnh Nguyệt khoanh tay, lắc đầu nói.

https://thuviensach.vn

“CònnhờHà tiểu thư chỉ giáo.” Mộ Thần híp mắt nói.

“DoBạch gia là trận pháp thế gia,thế nênchỉ cần có ngườicótrận pháp thuật đủmạnh,mạnh đến mứccó thể thông qua Bách Luyện Sát TrậncủaBạch gia, được người Bạch gia tán thành,làcó thể nghênh thú song nhi Bạch gia.”

“Bách Luyện Sát Trận?” Mộ Thần ngạc nhiên hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu nói: “Đúng. Cái gọi là Bách Luyện Sát Trận, chính là địa phương hội tụ hơn một trăm sát trận, chỗ đó nguy cơ trùng trùng, người có thể từ trong Bách Luyện Sát Trận đi ra, thành tựu tất nhiên bất phàm.”

“Trong lịch sử từng có những trận pháp sư muốn cưới nữ nhi và song nhi của Bạch gia, nhưng bọn họ đều chết ở bên trong Bách Luyện Sát Trận.”

“Nghe nói, nếu muốn thông qua Bách Luyện Sát Trận thì trận pháp thuật phải đạt tới bát cấp, nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Bạch Thần Tinh tiền bối đã từng thông qua Bách Luyện Sát Trận, nhưng thiên tài như Bạch Thần Tinh tiền bối có mấy người đâu.”

Mộ Thần cười khan: “Nghe nguy hiểm quá nhỉ!”

“Đúng thế đấy.” Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu, rồi bỡn cợt hỏi Mộ Thần:

“Sao? Ngươi coi trọng nữ tử hay là song nhi nào của Bạch gia à?”

“Hà tiểu thư nói đùa, ta chỉ là tò mò mà thôi.” Mộ Thần nói.

“Không phải thì tốt. Ta nói chứ, thiên hạ có nhiều mỹ nhân như vậy, ngàn vạn không cần thắt cổ trên một thân cây Bạch gia này. Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng tánh mạng quan trọng hơn, ngươi còn trẻ, đừng có tự tìm đường chết.” Đôi mắt Hà Tĩnh Nguyệt đong đầy ý cười nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cung kính nói: “Đa tạ Hà tiểu thư dạy bảo.”

Tiếc là, hắn chỉ có thể thắt cổ trên một thân cây Bạch gia này, ai bảo Diệp Thạch là người Bạch gia đâu chứ?

Nghe nói Diệp Thạch đã đi ra nước ngoài, cũng không biết khi nào y mới trở v

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

249. Chương 249

Mấy thiếu nữ đứng xa xa nhìn Mộ Thần và Hà Tĩnh Nguyệt đang nói chuyện.

“Mới đưamột Diệp Thạchđi thì lại cómột Trần Mộcđến, thiên tàitrongthiên hạ đúng là nhiềuthật!” Cố Vân nhịn không được mà nói.

“Đúng đó.” Mạnh Tinh Nhi gật đầu đồng ý.

“TinhNhi,hình như ngươihaynhìn chằm chằm Trần Mộcthì phải.Khôngphảilàngươicoi trọng hắnđấy chứ?” Cổ Tiểu Nguyệt đùa giỡn.

Gương mặt Mạnh Tinh Nhi đỏ ửng, vội nói: “TiểuNguyệt, ngươiđừng cónói lung tung.”

“Ta nghe nói, lần trướclúc nhậnnhiệm vụ, ngươi thiếu chút nữađãbị

mộtconyêu thú lục cấp gây thương tích,sau đó đượcTrần Mộc cứu.” Cổ

Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nói: “Ân cứu mạng, nên báo đáp thế nào đây?”

Mạnh Tinh Nhi nhíu mày nói: “TiểuNguyệt, ngươi đừng nói nữa.”

Cổ Tiểu Nguyệt nhún vai: “Được rồi.Đáng tiếcghê, nếu không phảido diện mạoTrần Mộc như vậy…Thìvừa vặnhợp vớiTinhNhi ngươirồi.”

“Nếu Trần Mộc khôngcó diện mạonhư vậythìchỉ sợ đã bịngười ta tranhphá đầurồi ấy. TinhNhi, ngươinênsuy xét một chút đi,nam nhânthì https://thuviensach.vn

cầnxinh đẹplàm gì, cũngcó gì dùng, thực lực mạnh mới là chínhđạo.” Cố

Vân nói.

Mạnh Tinh Nhi nhìn thoáng qua Trần Mộc phía xa, đôi mắt hiện lên nồng đậm tiếc nuối, “Các ngươi đừng nói nữa, ta đối với hắn chỉ có cảm kích mà thôi.”

“Tháp chủ đại nhân, có một nha đầu coi trọng ngươi kìa, nhưng mà do diện mạo ngươi quá xấu, nên người ta không coi trọng nữa.”

Mộ Thần vuốt ve gương mặt mình, nói: “Thấy ta có dự kiến trước hay không.”

“Mà Trần Mộc đúng là quái thật, những người khác nếu có diện mạo như vậy thì dù không xấu hổ khi gặp người khác, thì ít nhất cũng sẽ tìm một chiếc khăn che mặt lại. Còn Trần Mộc này lại như sợ người khác không biết hắn xấu vậy ấy.” Cổ Tiểu Nguyệt tức giận nói.

“Nếu không như thế thì sao lại nói hắn là quái nhân chứ. Nghe nói từ

khi hắn tiến vào trận pháp tháp tới nay, còn chưa có nhiệm vụ nào mà hắn phá không được.”

“Không biết Trần Mộc với Hà tiểu thư đang nói gì nhỉ.”

“Quá xa, không nghe rõ.”

…

“Tháp chủ đại nhân, ngươicómuốn suy xéttới nha đầu tên làHà Tĩnh Nguyệtkiakhông?Có câu gọi là, thiênhạnơi nàomà không có hoa,cần gì phảiđơn phương yêu mộtcành hoa.”

“Cái cây hoaBạch gia kiamuốnngắtđượcthì hơinguy hiểmđó.Ngươi còn trẻ như vậy, lại tài hoa như vậy, nếunhưkhông biết sống chết đivàocái https://thuviensach.vn

trậngì đó rồichết,vậysẽ không tốtđâu.” Tháp Linh vỗ vỗ cánh, cố gắng khiến cho lời nói của mình trở nên thâm sâu, lại như thế nào cũng che dấu không được cảm giác vui sướng khi người gặp họa trong giọng nói.

Mộ Thần cười lạnh một tiếng, nếu Bạch Thần Tinh có thể thông qua cái Bách Luyện Sát Trận kia, như vậy thì chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định hắn cũng có thể thông qua được. Nấu hắn muốn kết hôn với Thạch Đầu, thì phải chứng minh được với Bạch Thần Tinh rằng hắn có năng lực bảo hộ Thạch Đầu.

“Tháp chủ đại nhânà, nguyên thạch, nguyên thạch, ngươinêncố gắng kiếm nguyên thạchnhanh nhanh đi.Chỉ có kiếm đủ nguyên thạch, Linh Thápmới có thểkhông ngừng chữa trịhoàn thiện.”

Trên khuôn mặt Mộ Thần nhất thời hiện lên vẻ không kiên nhẫn,

“Khôngphải tađã cho ngươi rất nhiềurồisao?”

Trong Linh Tháp có phòng luyện đan chuyên dụng, có thể che dấu dị

tượng sinh ra khi luyện đan, trong khoảng thời gian này, Mộ Thần đã âm thầm luyện chế và bán ra không ít đan dược thất cấp.

“Không đủ, không đủ.” Tháp Linh không đồng ý nói.

Mộ Thần nhăn mày nói: “Đủrồi, ngươi có biếtlànuôingươitốnnguyên thạchlắm không?NuôiThạch Đầucònkhôngcó lao lực như nuôingươi.”

“Bạch Diên Tinh sao có thểso sánh vớitachứ.Ta đây đáng yêucỡ

nào,cònhữu dụnghơny nữa chứ.”

“Câm miệng, ngươilà cái gì hả,vậy mà cũngdám nghĩ so sánh vớiThạch Đầu.” Mộ Thần tức giận quát.

Tháp Linh bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh, cả người tràn đầy buồn bực.

https://thuviensach.vn

“Tháp chủ đại nhân, ngươiđúnglà khôngcóánh mắt!” Tháp Linh buồn bực nói thầm.

Mỗi lần bán ra đan dược thất cấp hay mua sắm linh thảo thất cấp, Mộ

Thần đều phải đổi một thân phận khác.

Hắn không có hậu trường gì, nếu như để cho người khác biết được thân phận hắn là luyện dược sư thất cấp, vậy sẽ rất dễ bị mấy đại gia tộc mạnh mẽ mời chào.

Trên người hắn có năm tòa Linh Tháp, thứ này thật sự rất đáng chú ý, nếu như để cho người khác biết được trên người hắn có thứ này, thì dù là võ tôn cũng phải động tâm.

Mộ Thần có trực giác rằng thân phận năm tòa Linh Tháp kia rất không bình thường, tạm thời vẫn không nên bại lộ thân phận thì hơn.

…

“Bạch Diên Tinh trở lạirồi.” Một thiếu niên vừa đi vừa nói.

Ánh mắt Mộ Thần hiện lên vẻ vui mừng. Trở lại rồi sao? Rốt cục đã trở lại! Cảm xúc Mộ Thần trở nên phập phồng.

Tháp Linh vỗ vỗ cánh nói: “Tháp chủ, lão bà ngươi trở lạirồi, ngươivẫnmuốn đitớiBạch giatìmchết sao? Khuyên ngươi tốt nhấtlàkhông cần.”

Mộ Thần hừ lạnh một tiếng: “Ta kêungươi câm miệng, ngươi không hiểu sao?”

Mộ Thần đứng bên cạnh cãi nhau với Tháp Linh, trận pháp tháp vài cái thiếu niên, đã đàm luận mở.

https://thuviensach.vn

“Bạch Diên Tinh trở lạirồi,vậyMộ Thầnkiađâu?Có thấy tiểu bạch kiểm Mộ Thầnkia thế nào không?Hắn rốt cuộc có bản lĩnhgì mà khiếnchoBạch Diên Tinhsay mê một lòng vậy?Thật muốnkhiêu chiến vớihắnmà.” Vương Dương hưng trí bừng bừng nói.

“Đúng vậy.Ta cũngmuốn khiêu chiến vớitênMộ Thầnkia,muốnxem thử coicái tênkỳ tàitinh thông năm môn học thuậtkia ra sao.”

“Chỉ là một ngườitới từnước ngoài, lại khôngcóthân phận đặc biệtnhưDiệp Thạch,nếu điđến Trung Châu, ta cũng không tin hắn còn có thểgiỏi lên.”

“Tháp chủ đại nhân, đám người kia đều muốnkhiêu chiến vớingươikìa.” Linh Tháp trong thức hải Mộ Thần tràn đầy hưng phấn nói.

Mộ Thần cười lạnh một chút, chỉ là mấy tên võ vương, lại còn ngay cả

võ vương hậu kỳ cũng chưa tới, liền nghĩ tới việc khiêu chiến hắn, đúng là… Lố bịch.

“Mộ Thần không có tới, chỉ có Bạch Diên TinhvàBạch Thần Tinh tiền bốitrở về thôi.” Lạc Thành nói.

“Ta biếtlàhắn không dám tớimà, hắnmàđếnthìnhất định phải chết.”

“Có lẽlàMộ Thần đã đếnrồi, Bạch Thần Tinh tiền bối là võ tôn,màvõ tôn có thể luyệnratiểu thế giới, trongđócó thể đặtđượcvật còn sống, nói không chừnglà tênMộ Thầnkiacảm thấyxấu hổkhigặp ngườikhác,nên liềnbị

Bạch Thần Tinh tiền bốiđặttrongtiểu thế giới.” Vương Dương suy nghĩ rồi nói.

“Cũng có khả năngnày!”

…

https://thuviensach.vn

Trong Bạch gia Trung Châu.

“Bạch thúc, Diên Tinh đệ,hai ngườiđã về.” Bạch Nghị nói với Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch phong trần mệt mỏi.

Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Nghị, trực tiếp mang Diệp Thạch đi.

Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Nghị, Diệp Thạch tất nhiên càng sẽ không để ý tới người này.

Bạch Nghị thấy vậy, sắc mặt xanh trắng đan xen.

Bạch Nghị nhìn theo bóng dáng Bạch Thần Tinh, trái tim không khỏi treo lên.

Lúc Bạch Thần Tinh vừa nhận Diệp Thạch về thì chỉ nhìn hắn không vừa mắt, nhưng mà vừa rồi, Bạch Nghị từ trên người Bạch Thần Tinh cảm nhận được một cỗ sát ý nồng đậm, cỗ sát này khiến Bạch Nghị không tự

chủ được phát lạnh.

Bạch Thần Tinh xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Bạch Nghị một cái, ánh mắt lạnh lẽo.

“Phụ thân, ngài sao vậy?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc đầu nói: “Không có gìđâu.”

Diệp Thạch có chút mờ mịt nhìn Bạch Thần Tinh, vừa rồi trong nháy mắt, y cảm thấy hận ý của Bạch Thần Tinh đối với Bạch Nghị đã vượt qua xa y, Diệp Thạch không khỏi khó hiểu.

Bởi vì lời Hồn Thiên nói, nên trong lòng Bạch Thần Tinh luôn có một sự nghi ngờ.

https://thuviensach.vn

Nếu Diệp Thạch bị Trang Du khắc chết, vậy Trang Du có thể thay thế

thân phận của Diệp Thạch, trở thành con trai của hắn hay không.

Nếu Trang Du chỉ có một mình, muốn thay thế thân phận thành con hắn thì sẽ có khó khăn rất lớn, nhưng nếu, Trang Du có Bạch Nghị hỗ trợ

thì sao?

Bạch Nghị biết rõ hết thảy mọi chuyện trong Bạch gia, ngọc bài thân phận mà hắn lưu lại cho Tâm Dương, người bình thường không hề biết mở

ra thế nào, nhưng Bạch Nghị lại biết được. Nếu Bạch Nghị tìm người giả

mạo bút tích của Tâm Dương, viết ra một phong thư khác, vậy hắn sẽ như

thế nào…

Hắn đối với Tâm Dương có áy náy rất sâu, nếu Tâm Dương và con hắn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ nhẫn tâm đi hoài nghi sao?

Năm trước Huyền Phong đế quốc từng phát sinh thú triều, nếu không có Mộ Thần và Diệp Thạch ra tay, Khúc Khôn được Mộ Thần trợ giúp thăng cấp lên võ tông, vậy hẳn là Huyền Phong sẽ triệt để bị hủy bởi thú triều. Nếu Huyền Phong bị hủy bởi thú triều, vậy cho dù hắn có hoài nghi Trang Du đi nữa, thì hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội đi chứng thật.

Lần này Bạch Thần Tinh đi tới nước ngoài, tìm hiểu được rất nhiều chuyện.

Nói thí dụ như, khi Mộ Thần còn nhỏ chỉ là một tên không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết chọi gà cưỡi ngựa.

Nhưng mà vào mấy năm trước, Mộ Thần lại đột nhiên giống như thay đổi cả người, chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa, học thuật gì cũng vừa học liền hiểu, được coi là điển hình ‘con hư biết nghĩ quý hơn vàng’.

Người bên ngoài chỉ nghĩ Mộ Thần là ‘lạc đường biết quay lại’, nhưng Bạch Thần Tinh lại cơ hồ có thể xác định, Mộ Thần này đã không phải là https://thuviensach.vn

‘Mộ Thần’ ban đầu.

Tên Mộ Thần ban đầu ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh, sĩ diện, còn từng theo đuổi Trang Du. Một người như vậy sao lại đột nhiên đổi tính, thích phải Diệp Thạch?

Trang Du ở nước ngoài có hai tên nhân tình, một tên là Lam Nhược Phong, còn một tên là Lục Nghiêu. Hình như tên Lam Nhược Phong kia còn từng theo đuổi Diệp Thạch nữa.

Bạch Thần Tinh đi một chuyến tới Lam gia, vận dụng sưu hồn thuật với mẫu thân của Lam Nhược Phong, phát hiện mẫu thân Lam Nhược Phong biết được ông ngoại của Diên Tinh là ai, nữ nhân này còn từng khuyến khích Lam Nhược Phong đi theo đuổi Diệp Thạch.

Lam Nhược Phong cũng thật sự ra tay, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, Mộ Thần đã tới trước một bước bắt lấy trái tim Diệp Thạch, cho nên Lam Nhược Phong cũng không còn tìm được cơ hội.

Tiếp đó Mộ Thần bộc lộ tài năng, mẫu thân Lam Nhược Phong liền hận Mộ Thần thật sâu, cho rằng Mộ Thần đã đoạt đi cơ duyên của con nàng.

Nếu như Mộ Thần vẫn là bộ dáng ban đầu kia, vậy khi Lam Nhược Phong ra tay với Diệp Thạch, Diệp Thạch sẽ động tâm sao? Bạch Thần Tinh cơ hội khẳng định là sẽ.

Đứa con này của hắn tuy ngoài mặt rất tùy tiện, nhưng bởi vì khi còn bé khuyết thiếu tình thương của phụ thân, lại bị những đứa con của Diệp Tầm nhằm vào, thế nên tâm tư rất mẫn cảm, khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Nếu không có Mộ Thần, vậy Lam Nhược Phong chỉ cần đối tốt với Diệp Thạch, có khả năng Diệp Thạch sẽ động tâm với Lam Nhược Phong.

https://thuviensach.vn

Nếu Lam Nhược Phong được Diệp Thạch toàn lực tương trợ, biểu hiện của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy.

Diệp Thạch từng nói Mộ Thần phản ứng rất nhanh. Một lần ở trong bí cảnh, Mộ Thần giành trước chạm vào một bức họa truyền tống trận, lập tức bị truyền tống vào trong nội điện, lúc ấy Trang Du cũng nhìn trúng bức họa kia.

Nếu người bị truyền tống vào trong là Trang Du và Lục Nghiêu, vậy biểu hiện của Lục Nghiêu cũng sẽ không chỉ có như vậy.

Lam Nhược Phong chết, Lục Nghiêu cũng đã chết.

Bạch Thần Tinh híp mắt, Lục Nghiêu bị Bạch Nghị phá khí hải, lại bị

Mộ Thần bóc trần. Khí hải Lục Nghiêu bị phá, tu vi sẽ không tăng, ngược lại sẽ giảm xuống, đã bị người khác ám sát chết ở bên ngoài.

Bạch Thần Tinh đã từng dò hỏi Diệp Thạch, cái chết của Lam Nhược Phong có vẻ có vết tích của Mộ Thần, cái chết của Lục Nghiêu cũng không thoát khỏi liên quan tới Mộ Thần, Mộ Thần này, xác thực là một dị số.

Nếu Mộ Thần không xuất hiện, Lam Nhược Phong sẽ có được trái tim Diệp Thạch, được Diệp Thạch toàn lực hỗ trợ; Lục Nghiêu sẽ đạt được truyền thừa của võ tông; rồi bọn họ đều quay chung quanh bên người Trang Du, cộng thêm số mệnh của Trang Du, sẽ thăng cấp rất nhanh…

Sau đó, Bạch Nghị xuất hiện, trở thành một thành viên bên người Trang Du, trợ giúp Trang Du thay thế thân phận Diệp Thạch, được Bạch Thần Tinh hắn toàn lực hỗ trợ, vậy Trang Du thật đúng là phù hợp với cái danh thiên mệnh chi tử …

Bạch Thần Tinh gắt gao siết chặt tay, may mắn…

https://thuviensach.vn

Không biết đây là chính hắn suy nghĩ nhiều, hay là tất cả đã bị cải biến.

Từ hết thảy hiện giờ xem ra, Mộ Thần quả thật rất tốt với Diệp Thạch, nhưng mà lại quá tốt, tốt tới mức Bạch Thần Tinh nhịn không được phải hoài nghi mục đích của Mộ Thần là gì. Mộ Thần có vẻ như biết được chuyện gì đó, lai lịch Mộ Thần thật sự rất khả nghi…

Nếu Mộ Thần có vấn đề, vậy Diên Tinh phải làm sao bây giờ?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

250. Chương 250

“Diên Tinh, con đi nghỉ ngơi một chút đi, giờ ta đi dàn xếp cho mẫu phụ con.” Bạch Thần Tinh nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Bạch Thần Tinh mang quan tài thủy tinh chứa Khúc Tâm Dương để

vào bên trong động linh tuyền.

Bạch Thần Tinh nhìn dung nhan người trong quan tài, đôi mắt si ngốc.

Từ biệt đã mấy chục năm, người mà hắn vô số lần nhớ thương hiện giờ

đang gần ngay trước mắt, ấy thế nhưng lại giống như cách càng xa hơn.

Tâm Dương của hắn còn có thể cứu về được không? Bạch Thần Tinh nhắm mắt lại, tim không khỏi đau như bị đao cắt.

Khúc Khôn nói, khi nghịch thiên cải mệnh, mệnh bị thay đổi sẽ biến ảo vô thường, cũng không thể xác định đó là tốt hay là xấu, nhưng mà vô luận đổi thành mệnh thế nào, thì người thi thuật đều sẽ bị trời cao khiển trách.

Rốt cuộc thì Tâm Dương thấy được tương lai đáng sợ cỡ nào mới có thể nghĩa vô phản cố lựa chọn làm thế?

Lông mày người trong quan tài như có như không mà nhíu lại, đây chính là biểu hiện rằng dù người có đang ở trong mộng cũng vô pháp an ổn.

https://thuviensach.vn

Nếu chân tướng chính là như những gì hắn tưởng tượng ra, như vậy, Bạch Nghị không thể lưu lại.

Bạch Thần Tinh nhìn dung nhan Khúc Tâm Dương hồi lâu, mới lưu luyến rời đi.

“Thập Ngũ gia, người ngài mang về đã tỉnh rồi.” Một nam nhân áo đen đi đến trước mặt Bạch Thần Tinh cung kính bẩm báo. Do Bạch Thần Tinh đứng thứ mười lăm trong đám huynh đệ, nên hạ phó Bạch gia đều tôn xưng một tiếng “Thập Ngũ gia”.

Bạch Thần Tinh gật đầu, sắc mặt dữ tợn nói: “Không được để cho tên đó chết, ta muốn tên đó còn sống, là sống không bằng chết, ngươi hiểu chưa?”

Nam nhân áo đen gật đầu đáp, “Vâng, hiểu rồi ạ.”

Nam nhân áo đen trước mặt Bạch Thần Tinh chính là Đường chủ hình đường của Bạch gia – Hách Dương. Hách Dương cẩn thận quan sát sắc mặt Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ không biết đến tột cùng Thần Tinh thiếu gia với người kia có thâm cừu đại hận tới mức nào, không ngờ người có địa vị cao như thiếu gia lại phải tự mình ra tay đối phó với người có địa vị thấp là một võ sư phổ thông.

“Nếu ngươi làm tốt thì ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Bạch Thần Tinh lành lạnh nói.

Hách Dương gật đầu, có hơi kiêu ngạo nói: “Thập Ngũ gia yên tâm, bản lĩnh khác thì thuộc hạ không có, nhưng bản lĩnh chỉnh người thì vẫn phải có.”

“Ngươi lui xuống đi.” Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói.

https://thuviensach.vn

“Thuộc hạ cáo lui.”

“Chậm đã.” Bạch Thần Tinh lên tiếng gọi lại Hách Dương.

“Thập Ngũ gia còn có chuyện gì cần phân phó sao?” Hách Dương tất cung tất kính hỏi.

“Nếu chuyện về tên kia bị truyền tới trong tai Diên Tinh thiếu gia, cẩn thận cái mạng của ngươi.” Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói.

Hách Dương biến sắc, vội nói: “Thuộc hạ hiểu ạ.”

Bạch Thần Tinh nhìn theo Hách Dương, nắm tay chợt siết chặt. Lần này hắn về Huyền Phong, chẳng những mang về Tâm Dương, còn giấu Diên Tinh mang về Diệp Tầm.

Trước đó Huyền Phong phát sinh thú triều, người chết đi không ít, nhưng tên Diệp Tầm mạng lớn lại còn sống.

Bởi vì Diên Tinh có công lao vĩ đại trong trận thú triều, mọi người đều coi y là anh hùng, vì thế Diệp Tầm liền trở thành phụ thân của anh hùng, dính ánh sáng của Diên Tinh, không ngờ vì thế lại sống rất không tồi.

Bạch Thần Tinh tiến hành sưu hồn với Diệp Tầm xong mới biết được rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, Diệp Tầm cưới Tâm Dương là vì đồ vật Khúc Khôn lưu lại, chứ Tâm Dương cũng không phải là bộ dạng mà gã thích, gã và Tâm Dương chưa từng làm chuyện gì với nhau cả, gã vẫn cảm thấy diện mạo Tâm Dương quá xấu, trong lòng thập phần khinh thường, nhưng vì đồ vật Khúc Khôn lưu lại, gã vẫn luôn có lệ với Tâm Dương.

Ví dụ như, Diệp Tầm coi hắn như là gã, coi hắn như là một tên đệ tử

phú gia không biết xấu hổ mơ ước bảo vật của Khúc Khôn.

https://thuviensach.vn

Ví dụ như, Diệp Tầm vẫn ghen tỵ với hắn, gã biết rất rõ rằng đám thiếp của gã đang nhằm vào Diên Tinh, nhưng gã vẫn thờ ơ lạnh nhạt, giả

bộ như không hề biết chuyện.

Ví dụ như, bởi vì tư chất của Diên Tinh quá tốt, Diệp Tầm phi thường ghen tị, thế mà lại có ý đồ hủy diệt thiên phú của Diên Tinh, nhưng gã lại không dám tự mình xuống tay, liền mượn đao giết người.

Ví dụ như, gã cảm thấy hắn quá mức keo kiệt, đưa cuốn sách nát kia cho gã chỉ là có lệ, là đang coi gã như kẻ ngốc.

…

Diên Tinh luôn giữ kín như bưng chuyện khi còn bé, Bạch Thần Tinh đoán được chỉ sợ Diệp Thạch sống cũng không ra làm sao, nên cũng không dám hỏi quá nhiều.

Khi dùng thuật sưu hồn sẽ khiến cho người bị sưu hồn hết sức thống khổ, Bạch Thần Tinh đương nhiên sẽ không dùng với Diệp Thạch, nhưng đối với Diệp Tầm và mấy tên Diệp gia, hắn lại không có một chút cố kỵ.

Tuy rằng đã trải qua thú triều, nhưng người Diệp gia thế mà lại có thể

bảo tồn được coi như đầy đủ.

Diên Tinh nói, y từng bị bệnh một trận nên mới phải đổi tên, lúc ấy Bạch Thần Tinh cũng không có nghĩ nhiều.

Nhưng, sau khi sưu hồn đám người Diệp gia thì hắn mới biết được, Diên Tinh là bởi vì trúng độc thiếu chút nữa đã chết.

Mà người hạ độc kia chính là tiểu thiếp của Diệp Tầm do ghen tị với thiên phú của Diên Tinh, mà cũng là do con tiện nhân kia đề nghị đổi tên con trai hắn thành Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Tầm biết rất rõ nguyên nhân Diên Tinh trúng độc là do tiểu thiếp của gã động tay chân, nhưng gã lại đồng ý lời của tiện nhân kia, nói Diên Tinh bị bệnh là bởi vì mệnh không tốt, còn đổi tên con trai hắn từ Diệp Diên Tinh thành Diệp Thạch. Nếu tên của Diên Tinh không bị đổi, vậy thì khi Diên Tinh vừa mới xuất hiện ở Trung Châu, hắn liền sẽ nghi ngờ tới.

Tên khốn Diệp Tầm đó, gã vậy mà dám đối xử với Tâm Dương như

vậy, dám đối xử với con trai của hắn như vậy!

Bạch Thần Tinh gắt gao cắn chặt răng, đúng là sai một ly đi ngàn dặm!

Hắn rốt cuộc đã khiến cho Tâm Dương, khiến cho Diên Tinh khổ sở bao nhiêu! Hắn vậy mà lại bị tên khốn Diệp Tầm kia lừa mấy chục năm ròng.

Vừa nghĩ tới Diệp Tầm, Bạch Thần Tinh liền có một loại xúc động muốn hủy diệt hết thảy.

Thế mà tiện nhân Trang Du kia lại còn nói Diên Tinh bất kính phụ

thân, không yêu quý huynh đệ tỷ muội, mà Bạch Nghị lại còn phụ họa với Trang Du. Thật đáng giận, hắn vậy mà…

… …

Diệp Thạch đi về phía Thanh Hoa Hiên, Bạch Cẩm Nhạc đứng ở trên hành lang dài, đôi mắt sáng quắc nhìn Diệp Thạch.

“Ngươi về rồi.” Bạch Cẩm Nhạc nhìn Diệp Thạch, nhịn không được mà lòng tràn đầy ghen tị.

Diệp Thạch: “Ừ.”

Lúc mới gặp được Bạch Cẩm Nhạc, Bạch Cẩm Nhạc chính là ngồi ở

trong xe ngựa xanh vàng rực rỡ, từ trên bầu trời bay thẳng qua, nhìn tôn quý mà tao nhã. Còn Bạch Cẩm Nhạc giờ phút này lại sắc mặt ảm đạm, khí tức đầy thất vọng.

https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc nhìn Diệp Thạch, đôi mắt nồng đậm hận ý, “Hiện tại ngươi rất cao hứng?”

“Cao hứng gì?” Diệp Thạch không hiểu.

“Ngươi đoạt đi nghĩa phụ của ta. Lúc trước ta vẫn luôn khinh thường ngươi, nhưng hiện tại thân phận của ta và ngươi lại thay đổi, ngươi đã có thể nhìn ta không vừa mắt.” Thần sắc Bạch Cẩm Nhạc kích động nói.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Cho dù ta có đoạt hay không đoạt, thì hắn đều là phụ thân của ta.”

Bạch Cẩm Nhạc cúi đầu, không sai, Diệp Thạch là con trai ruột của Bạch Thần Tinh, nghĩa nữ làm sao có thể so với con trai ruột được, Diệp Thạch căn bản gì cũng không cần làm cũng có thể khiến cho nàng thất bại thảm hại, thứ nàng vẫn luôn mong đợi, Diệp Thạch lại có được dễ như trở

bàn tay.

Bạch Thần Tinh vẫn luôn cao cao tại thượng, nàng muốn đạt được một câu khen ngợi từ Bạch Thần Tinh cũng phải hao tổn tâm cơ. Nhưng khi Bạch Thần Tinh đối mặt với Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh lại trở thành một phụ thân sủng con mặc kệ hết thảy.

“Không phải là ngươi đi ra ngoài tìm Mộ Thần sao? Người đâu?”

Bạch Cẩm Nhạc đổi đề tài hỏi.

“Mộ Thần hắn…” Diệp Thạch tính nói, chợt nhíu mày tràn đầy đề

phòng nhìn Bạch Cẩm Nhạc, “Ngươi muốn gì, ngươi muốn đoạt Mộ Thần với ta sao? Ngươi sẽ không thực hiện được!”

Bạch Cẩm Nhạc cười nhạo một tiếng: “Nếu ngươi thật sự để ý Mộ

Thần như vậy thì sao không thấy ngươi mang Mộ Thần lại đây?”

https://thuviensach.vn

“Song nhi Bạch gia không thể gả ra ngoài, ngươi và cái tên Mộ Thần kia đã định trước là hữu duyên vô phận rồi. Kỳ thật ngươi đã buông tha Mộ

Thần rồi phải không.

Tên Trang Du kia giả bộ đối với ai cũng tình thâm ý nặng, kỳ thật trong xương chỉ là một kỹ nữ, vừa tới Trung Châu đã quăng bỏ tình nhân ở

nước ngoài, không phải là ngươi cũng như hắn đó chứ.”

Diệp Thạch nghe Bạch Cẩm Nhạc mắng Trang Du, trong lòng không khỏi âm thầm đồng ý, trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp của Bạch Cẩm Nhạc.

“Ngươi nói song nhi Bạch gia không thể gả ra ngoài?” Diệp Thạch nhíu mày, mở miệng hỏi.

Bạch Cẩm Nhạc híp mắt: “Ngươi không biết?”

Diệp Thạch nhún vai nói: “Ta cũng không phảitrưởng thànhtrongBạch gia.”

Bạch Cẩm Nhạc cười lạnh: “Ngươi muốngả rangoài cũng có thể,nhưngngười ngươimuốngảphảiđồng ýthông quaBách Luyện Sát Trậnvì ngươi, cũng không biết vị kiacủangươi có dũng khí như vậy hay khôngnhỉ.”

Diệp Thạch nhìn vẻ trào phúng trên mặt Bạch Cẩm Nhạc, thầm nghĩ, cũng không biết Bách Luyện Sát Trận là cái gì, y có thể đi vào thử, nếu như

không có nguy hiểm, như vậy tương lai có thể cho Mộ Thần đi vào, còn nếu như nguy hiểm, vậy thì không được để cho Mộ Thần đi mạo hiểm, y trộm rời đi với Mộ Thần cũng được.

“Có phải là ngươiđanglo tasẽđoạt Bạch Nghị với ngươi?” Diệp Thạch nhìn Bạch Cẩm Nhạc thần sắc dữ tợn.

https://thuviensach.vn

Gương mặt Bạch Cẩm Nhạc chợt hiện lên một chút xấu hổ.

“Ngươi yên tâm đi, ta không có hứng thúvớigiày hỏngmàTrang Duđã từng mang.” Diệp Thạch rộng lượng nói.

Bạch Cẩm Nhạc cười khổ trong lòng nhìn Diệp Thạch, Bạch Nghị mà nàng tâm tâm niệm niệm căn bản không là gì ở trong mắt Diệp Thạch cả.

“Saongươilại ởđây?” Bạch Thần Tinh bước tới nhìn Bạch Cẩm Nhạc, trên mặt là vẻ lạnh lùng.

Bạch Cẩm Nhạc khẩn trương lên tiếng: “Con…”

“Ngươi tốt nhấtđừngđánh chủ ýgì, nếu khôngđừngtrách ta không niệm tình cảm ngày xưa.” Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói.

“…Conlàm sao dám.”

“Không dámthìtốt.”

Bạch Cẩm Nhạc nhìn theo Bạch Thần Tinh, trong lòng cảm thấy trống trơn.

…

Trận pháp tháp.

“Bạch Diên Tinhđãtrở lại,nhưng lạikhôngmang theoMộ Thần về.Ta biếtmà, thuật sư khôngtớihai mươi tuổiđã có nămmôn thất cấp làm sao có thể tồn tạiđược.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Mộ Thần cười: “Đúng là có chútkhó tin.MàHà tiểu thưcó muốnđi bái phỏng Bạch thiếu giakhông? Tathấygần đây công hội cótreo nhiệm vụ

phámột trận pháp thượng cổ thất cấp, giải thưởng không thấp, có lẽ có thểmời đượcBạch thiếu gia ra tay.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Xưa đâu bằng nay,yhiện giờcóthân phận đặc biệt… Ta không biếtlàcòn có thểmời được không.”

“Bạch thiếu là một người trọng tình nghĩa, hơn nữacònthích nguyên thạch.” Mộ Thần thản nhiên cười nói.

Hà Tĩnh Nguyệt cắn chặt răng: “Hiện giờycómột phụ thânnhư vậy, sao lại thiếu nguyên thạchđược chứ.Nhưng màcũng có thểmời ythửxem.” Dù sao ai cũng sẽ không ngại có nhiều nguyên thạch.

Trận pháp tháp và Bạch gia bất hòa đã lâu, có lẽ song phương có thể

thử cải thiện loại quan hệ này, mà Bạch Diên Tinh chính là một chỗ đột phá rất tốt.

… …

Diệp Thạch đi ra từ Thanh Hoa Hiên, một con Thôn Thiên Phong đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn Thôn Thiên Phong trước mặt, đôi mắt lập tức mở to.

“Diên Tinh thiếugia,đây làmấyconThôn Thiên Phongcủa ngài sao?”

Một người hầu hỏi.

Diệp Thạch kiềm nén sự kích động, gật đầu nói: “Đúng vậy.Mấy cái tênkhông tự giácnàyluôntán loạn nơi nơi, đếngiờcơm mới biết trở về.”

“Diên Tinh thiếu gia, ngài mauthu hồitụi nó đi, nếu không,nếu tụi nó bay loạnvàolãnh địacủatrưởng lão gia tộcthìsẽ bịlàm thịtmất, không tốtđâu ạ.”

“Đúng,phải thu hồi lại mới được.” Diệp Thạch sáng mắt lên nói.

Diệp Thạch vung tay áo, mấy con Thôn Thiên Phong đều bị Diệp Thạch thu lại.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhẹ vỗ về tay áo, trái tim đập mạnh. Đây không phải là Thôn Thiên Phong của y, là của Mộ Thần! Mộ Thần tới tìm y rồi! Thôn Thiên Phong ở chỗ này, vậy Mộ Thần nhất định cũng đang ở ngay phụ cận.

Diệp Thạch nhanh chóng đi vào phòng, thả ra một con Thôn Thiên Phong to nhất, Thôn Thiên Phong bay một vòng trước mặt Diệp Thạch, nhổ

ra một chiếc nhẫn.

Diệp Thạch nhìn chiếc nhẫn không gian mà Thôn Thiên Phong nhổ ra, trong lòng kích động không thôi.

Trong nhẫn không gian có mấy bình đan dược thất cấp, còn có một cây roi thất cấp, một chồng phù chú…

Diệp Thạch thấy trong nhẫn không gian không có nguyên thạch, cảm thấy khẳng định là gần đây Mộ Thần sống rất khổ, hiện giờ y có nguyên thạch, chờ y gặp được Mộ Thần, y nhất định sẽ đưa nguyên thạch cho Mộ

Thần dùng.

Diệp Thạch có hơi run tay mở phong thư trong nhẫn không gian ra đọc, ở trong thư Mộ Thần đơn giản giới thiệu một chút sinh hoạt của hắn trong khoảng thời gian này, nói cho Diệp Thạch biết hắn đã kế thừa năm tòa Linh Tháp, tu vi cũng tăng lên tới võ hoàng thất tinh, hiện giờ hắn đang ở trong trận pháp tháp, đã dịch dung, sửa lại tên.

“Tự biệt sau xa sơn ẩn ẩn, càng sao chịu được xa thủy lân lân.

Thấy dương liễu phi miên cổn cổn, đối hoa đào say mặt huân huân.

Thấu nội các làn gió thơm từng trận, dấu trọng môn mộ vũ sôi nổi.

Sợ hoàng hôn đột nhiên hoàng hôn, không tiêu hồn làm sao không tiêu hồn.

https://thuviensach.vn

Tân đề ngân áp cũ đề ngân, đoạn trường nhân ức đoạn trường nhân.

Thạch Đầu, ngươi,sống cótốt?”

(自別後遙山隱隱，更那堪遠水粼粼。

見楊柳飛綿滾滾，對桃花醉臉醺醺。

透內閣香風陣陣，掩重門暮雨紛紛。

怕黃昏忽地又黃昏，不銷魂怎地不銷魂。

新啼痕壓舊啼痕，斷腸人憶斷腸人。

₸-₸ ai dịch dùm với)

Diệp Thạch giữ chặt phong thư của Mộ Thần, cắn chặt môi, hốc mắt không kiềm được nóng lên, “Ta rất tốt! Nhưng mà không biết, ngươi có tốt hay không.”

Diệp Thạch ngiêng đầu nghĩ, Mộ Thần thật là xấu xa, chỉ nói là hắn dịch dung, sửa lại dung mạo, xen lẫn trong trận pháp tháp, lại không nói ra thân phận hiện giờ của hắn, nhưng không sao cả, dù Mộ Thần không nói, y cũng nhất định có thể nhận ra được! Khóe miệng Diệp Thạch nhịn không được mà cong lên.

Mộ Thần đúng là thông minh, lúc trước y còn lo lắng rằng lỡ Mộ Thần đến Trung Châu bị chú ý quá mức, rồi bị người ta kiêng kị thì sao. Không nghĩ Mộ Thần đã sớm nghĩ tới.

Khi trước y nơi nơi kể với mọi người là Mộ Thần gì cũng biết, chắc là đã rước lấy không ít phiền phức cho Mộ Thần rồi, kế tiếp, chính y phải ăn nói cẩn thận một chút.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

251. Chương 251

“Tiểu thư, tiểu thư!” Một thị nữ nghiêng ngả lảo đảo đi đến.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn thị nữ thần tình ửng hồng bộ dáng, cười cười, hỏi: “Chuyện gìmà vội vã như vậy?”

Thị nữ vội bẩm báo: “Tiểu thư, có ngườitới tìm!”

“Ai tớimà khiến ngươi kích động như vậy?” Hà Tĩnh Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

“Diệp Thạch, àkhôngkhông, bây giờ là Bạch Diên Tinhchứ!LàBạch thiếu gia đến!” Thị nữ tràn đầy kích động nói.

Trên gương mặt Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, “Y

vậy màđếnđây?!” Nàng còn đang do dự có nên đi tìm Bạch Diên Tinh hay không, không ngờ y lại tự mình đưa lên cửa.

Diệp Thạch ngồi ở trong đại sảnh, đầy hưng trí quan sát chung quanh.

Nơi này trước kia y thường xuyên đến, bây giờ đến lại, cảnh vẫn như

trước, nhưng thái độ của những người trong trận pháp tháp lại đều thay đổi, trước kia họ khinh thường lai lịch của y, hiện giờ lại đều kinh sợ y. Kỳ thật y càng quen với bộ dáng mắt đặt trên đỉnh đầu của những người đó trước kia.

https://thuviensach.vn

“Diên Tinh thiếu gia, ngươi đãtớirồi,đúnglà vẻ vang cho kẻ hèn nàynha!” Hà Tĩnh Nguyệt đi ra, tràn đầy ý cười nói.

Diệp Thạch bất đắc dĩ liếc mắt với Hà Tĩnh Nguyệt: “Hà tiểu thư, ngươiđừng nói vậy.”

“Sao ngươi lại tới đây?” Hà Tĩnh Nguyệt thoải mái ngồi xuống hỏi.

“Ta tớinhậnnhiệm vụ.” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

Hà Tĩnh Nguyệt tràn đầy vui vẻ nói: “Vừa vặn, bên này có một nhiệm vụ,làmột trận pháp thượng cổmàngươi am hiểu nhất,nhưng cáitrận pháp lần này khôngphải làthất cấpsơ kỳ màlà thất cấp trung kỳ,độkhólớn hơncáilúctrước ngươi phárất nhiều, cũng không biết…”

“Khó khăn á?Cái nàycũngkhôngquantrọng, quan trọng là, nguyên thạchcónhiều hay không.” Diệp Thạch nói chen vào.

Hà Tĩnh Nguyệt có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thạch: “Ngươi thiếu nguyên thạchlắm hả?” Không phải chứ? Bạch Thần Tinh rất hào phóng mà, chẳng lẽ nào lại bạc đãi con mình?

Diệp Thạch lắc đầu: “Không thiếu, nhưngmà nguyên thạchcũngkhôngphải thứnóng tay, tấtnhiên là càng nhiều càng tốtrồi.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhướng mày nhìn Diệp Thạch, không khỏi thầm nghĩ, tuy y đã thành con của Bạch Thần Tinh, nhưng cái bản tính tham tiền này lại không biến đổi chút nào.

“Lần nàyngươivềcótìm được Mộ Thầnkhông?” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được, tò mò hỏi.

Diệp Thạch thản nhiên lắc đầu: “Không có, không thấy hắn.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt thầm nghĩ quả nhiên, người mà căn bản không tồn tại thì sao tìm được!

“Trận pháp tháp gần đây thế nào, có nhân tàimới nàoxuất hiệnkhông?”

Diệp Thạch dời qua đề tài khác.

Hà Tĩnh Nguyệt lập tức hưng trí bừng bừng nói: “Cóchứ! Mấy ngày hôm trước có một trận pháp sư lục cấptên làTrần Mộc gia nhập, Trần Mộcđólà một võ hoàng nhất tinh, bản lĩnh xác thực không tồi, đương nhiênlàkhôngcócách nào so với ngươirồi,cũng đúng thôi, làm sao tìm được ngườinàotrẻ tuổicỡngươi,lại cótrận pháp thuật mạnh nhưngươi chứ.”

Diệp Thạch vốn định nói trận pháp thuật của Mộ Thần rất lợi hại, nhưng ngẫm lại liền nuốt xuống.

“Trần Mộc là ngườithế nào?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Trầm ổn,khôn ngoan, vàkhéo léotrong việc tính toán.Cònchưa có trận pháp lục cấpnào qua tay hắn màkhông phá được.” Hà Tĩnh Nguyệt tràn đầy bội phục kể.

Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Hà Tĩnh Nguyệt, trong lòng không biết sao vừa có chút đắc ý, vừa có chút ghen, nói: “Người như

vậy nhất địnhlàrất được hoan nghênh,đượcrất nhiều ngườitheo đuổi.”

Hà Tĩnh Nguyệt lắc lắc đầu, thở dài: “Thế thìlại không có, tuy Trần Mộcrấtlợi hại,nhưngđáng tiếc…”

Diệp Thạch có chút không hiểu nhìn Hà Tĩnh Nguyệt.

“Hắn đếnkìa.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch quay đầu nhìn ra người ngoài cửa, một khuôn mặt như bị

nước sôi tạt vào ánh vào mi mắt Diệp Thạch, trong lòng Diệp Thạch kích https://thuviensach.vn

động không thôi. Mộ Thần, là Mộ Thần!

Mộ Thần chậm rãi đi tới trước mặt hai người, cung kính nói: “Chào Bạch thiếu, chào Hà tiểu thư.”

Hà Tĩnh Nguyệt cười xin lỗi với Diệp Thạch, nói nhỏ: “Diện mạo Trần Mộc không tốt lắm, làm ngươi sợ rồi phải không?”

Diệp Thạch lắc đầu, không cho là đúng mà nói: “Không có! Hắn như

vậy rất tốt, nếu là người chân chính thích hắn thì sẽ không để ý bộ dáng của hắn như thế nào, hắn như vậy sẽ khiến cho người thích hắn rất có cảm giác an toàn.”

Diệp Thạch trộm nhìn Mộ Thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

“Tháp chủ đại nhân, tức phụcủangươi hiệngiờrất có cảm giác an toàn đó nha.Ynhất địnhlà đanghy vọng ngươi thật sựbịhủy dung, như vậy ngươi liền sẽ không bị ngườinàonhớ thươngtới nữa.” Tháp Linh cười nhạo một tiếng.

“Bạch thiếu, thiên phúcủa Trần Mộckhông tồi, hy vọng ngươi có thể

chỉ điểmchohắn một chút.” Hà Tĩnh Nguyệt nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhanh chóng gật đầu: “Được! Ta thíchnhất làdạy người khác mà.”Rồi quay qua nói với Mộ Thần:“Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta không? Ta biết rất nhiều nha.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…”

“Bạchthiếuđúnglà người tốtkhócóđược, vừa lúc ta có mấy vấn đề

muốn thỉnh giáo.” Mộ Thần như đang thụ sủng nhược kinh, nói.

https://thuviensach.vn

“Vậy không bằng chúng ta đivào tĩnh thất nào đó trongtrận pháp tháp nói chuyện?” Diệp Thạch đề nghị.

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Được!”

Tĩnh thất trong trận pháp tháp chính là nơi dành cho đệ tử trận pháp tháp tiềm tu.

Hà Tĩnh Nguyệt không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, rồi truyền âm dặn dò Mộ Thần: “Chiêu đãicẩn thận đấy.”

Mộ Thần như có như không gật đầu với Hà Tĩnh Nguyệt, Diệp Thạch không lên tiếng yên lặng nhìn hai người hỗ động.

…

Vừa tiến vào tĩnh thất, Diệp Thạch lập tức không chờ đợi được mà nhào lên, gắt gao ôm chặt Mộ Thần từ phía sau lưng.

Mộ Thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không sợ nhận saisao?”

Diệp Thạch tựa vào trên lưng Mộ Thần, đôi tay ôm Mộ Thần lại chặt thêm vài phần, thì thào nói: “Sẽ không!Ngươi hóa thành tro tacũngnhậnra, huống chi,ngươi chỉlà thay đổi khuôn mặtthôi mà.”

Tháp Linh ở trong thức hải Mộ Thần nói: “Tháp chủ đại nhân, tức phụcủangươi thật lợi hại, ngươi hóa thành tromàycũngnhậnrađược! Có tức phụ lợi hạinhư này, ngươi chết chắc!”

Mộ Thần giam cầm Tháp Linh lại, để qua một bên.

Mộ Thần nhắm mắt lại, thì thào hỏi: “Hơn nửa nămnay, ngươisống cótốtkhông?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn môi, nửa năm nay hắn sống rất vất vả, nhưng kỳ thật, khi còn bé hắn từng sống vất vả hơn nhiều.

Nhưng bởi vì khi còn bé, lúc một mình đối mặt với khó khăn, Diệp Thạch cũng không cảm thấy gì, nhưng một khi đã có người toàn tâm toàn ý quan tâm yêu thương, một khi đã có người giờ phút nào cũng chống đỡ một mảnh trời, một khi có người mọi chuyện đều lấy ngươi làm trung tâm, như

vậy khi chợt mất đi loại ấm áp này, lần thứ hai trở về cái loại hoàn cảnh tứ

cố vô thân đó, Diệp Thạch cảm thấy trái tim như bị đao cắt.

“Tarấttốt, chỉlà ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rấtrấtnhớ ngươi.” Diệp Thạch tựa cằm lên vai Mộ Thần, hoàn toàn khắc chế không nổi kích động trong lòng, nức nở ra tiếng.

Mộ Thần nhắm mắt lại, tràn đầy đau lòng: “Thực xin lỗi, nếu ta biết phải rờikhỏingươi lâu như vậy,lúc trước ta sẽ không để cho ngươi đi.”

Nghĩ đến việc Diệp Thạch một mình đối mặt với Bạch gia đe dọa, Mộ

Thần đã cảm thấy muốn giết người, may mà Bạch Thần Tinh xuất hiện coi như đúng lúc.

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Chỉ cần có thểgặp lạingươi, ta vất vả một ít cũng khôngsao.”

“…Ngươi gầyđi rồi.” Mộ Thần thấy Diệp Thạch gầy đi, không khỏi có chút đau lòng.

Diệp Thạch sờ sờ mặt: “Cóhả? Gầy đẹphơn mà.”

“Nói bậy, ta thích Thạch Đầucủa ta cóthịt,phảidưỡng béongươi mộtchút mớiđược.” Mộ Thần trêu tức.

…

https://thuviensach.vn

Nỗi kích động khi vừa gặp mặt lại đã qua, hai người đều từ từ bình tĩnh lại.

“Vừa rồingươivớiHà Tĩnh Nguyệt mắt đi mày lại làm gì?” Diệp Thạch ngồi ở đối diện Mộ Thần, ghen tị nói.

Mộ Thần cười cười bất đắc dĩ: “Đúng là bình dấm chua,với cáibộ dáng hiện tại nàycủatamàngươi cònchưacócảm giác an toàn sao?”

Diệp Thạch sờ sờ gương mặt Mộ Thần, nói: “Chỉ có một chútthôi.Mộ

Thần quá lợi hại, aicũng đềuthích,cho dù có bịhủy dungthìcũng vẫn có rất nhiều người thích.”

Mộ Thần bỏ đi lớp minh văn trên mặt, lộ ra tướng mạo sẵn có,

“Tacũng không cómị lựcnhưngươi tưởng tượngđâu,mấynữ tutrongtrận pháp tháp thấy ta như thấy quỷấy,cònHà Tĩnh Nguyệtvừa rồi chỉ làtruyền âm nói với ta,kêutađừng cóđắc tội ngươi, thân phậncủangươi hiện tại khôngnhư

trước,dù làHà Tĩnh Nguyệt cũng phải lấy lòng ngươiđấy.”

Diệp Thạch nhún vai: “Tuy rằng có mộtphụ thânthực lựcmạnh đúng là rấttốt, nhưngnếulúc nào cũngbị ngườitakinh sợthìcũng không tự tại đâu.”

“Đúng là ‘thânởtrong phúc mà không biết phúc’.” Mộ Thần lắc đầu cảm thán.

Diệp Thạch bắt đầu kể chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này với chuyện của Khúc Tâm Dương cho Mộ Thần nghe.

“Cho nên, năm đó phụ thân ngươicótrở về tìm mẫu phụ ngươi,nhưng sau đóhắn bị Diệp Tầm lừa,rồibỏ chạy điluôn?” Mộ Thần cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậyđấy.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cúi đầu âm thầm nghĩ, có một phụ thân ngốc như vậy, khó trách Thạch Đầu lại không thông minh, thì ra là di truyền nha!

“Trang Du làtộc nhânMệnh Tộc?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Phải.Nghe nói cái chủng tộc này đến vô ảnh đi vô tung, cao thủ trong tộc nhiều như mây, nhưnglạikhông có ai biếthangổcủabọn họ ở đâu.”

“Ngươihiểu biết bao nhiêuvềMệnh Tộc?” Mộ Thần tiếp tục hỏi.

Diệp Thạch nghiến răng nói: “Phụ thân nói, Mệnh Tộc giỏi về dò xét thiên cơvàcướp đoạt số mệnh, còn nói tavớiTrang Ducóbát tự tương khắc, là khắc tinh trời sinh, ta…” Tuy rằng phụ thân không nói gì thêm, nhưng Diệp Thạch biết, bát tự của y sợ là không có mạnh bằng Trang Du, nếu như

không có Mộ Thần, chính y có lẽ đã sớm bị Trang Du hại chết không có chỗ chôn.

Mộ Thần siết chặt tay, vận may của Trang Du quả thật là quá tốt, Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh mới vừa quen biết nhau thì Trang Du đã bị đón đi rồi, nếu chậm thêm một bước thôi, Bạch Thần Tinh khẳng định sẽ ra tay với Trang Du.

Mộ Thần cúi đầu, căn cứ theo tình huống mà gần đây hắn nghe được, Trang Du có địa vị không thấp ở Mệnh Tộc, mà người như vậy lại xuất hiện ở nước ngoài, tất nhiên là có ý đồ.

Hắn nghe được rằng, cái chủng tộc Mệnh Tộc này rất ghê tởm, nó có thể dung hợp huyết thống của người khác.

Dựa theo quyển sách mà hắn đã đọc kia ghi lại, Lam Nhược Phong nhận ra sự khác thường của máu Diệp Thạch, Diệp Thạch chết ở trên tay Lục Nghiêu, rất có khả năng là bị hai tên ra vẻ đạo mạo là Lam Nhược Phong và Lục Nghiêu rút máu đi.

https://thuviensach.vn

Nếu những người đó lại gặp được Bạch Nghị, vậy giúp đỡ Trang Du giả tạo thân phận là chuyện vô cùng có khả năng. Nếu như Bạch Nghị cưới

“nhi tử” của Bạch Thần Tinh, như thế Bạch Thần Tinh còn có thể không che chở cho vị “con rể” đó sao.

Nếu mọi chuyện đúng như hắn suy đoán, vậy Bạch Thần Tinh kia thật đúng là một tên xui xẻo.

Lấy tính tình dùng qua liền ném của Trang Du, nếu Bạch Thần Tinh đã bị lợi dụng xong thì chắc chắn sẽ bị buông tha, nói không chừng là khi chết đến nơi mới biết được, biết con trai ruột của mình đã sớm chết, lại chính là chết ở trong tay đám nhân tình của Trang Du, chết không nhắm mắt.

“Mộ Thần, ngươi đang suy nghĩ gì thế?” Diệp Thạch hỏi, quơ quơ bàn tay trước mặt Mộ Thần.

Mộ Thần giật mình tỉnh lại, cười cười, sắc mặt chợt hung ác nói:

“Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, mệnh của Trang Du đúng là thật cứng nhỉ!”

Diệp Thạch có chút không cam lòng gật đầu đồng ý: “Phải đó!” Lam Nhược Phong chết, Lục Nghiêu chết, thế mà Trang Du lại vẫn còn sống như trước, còn hay khiến cho y ngột ngạt nữa chứ.

“Tạm thời ngươi đừng nói với ai là chúng ta quen biết nhau, ta hoài nghi chuyện Mệnh Tộc đưa Trang Du đến nước ngoài chính là vì năm tòa Linh Tháp ở Linh Tháp Châu, mà năm tòa Linh Tháp đó hiện tại đang ở

trong tay ta.” Mộ Thần trầm giọng nói.

Diệp Thạch sửng sốt: “A?Vìnăm tòaLinh Tháp?Ngươi có căn cứgì sao?”

Mộ Thần lắc đầu: “Tạm thờithìkhông có, chỉlà một loại trực giácthôi, nhưngnăm tòaLinh Thápquả thật rấtbất phàm, không thể khôngcẩn thận https://thuviensach.vn

hơn.”

Diệp Thạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

252. Chương 252

“Mộ Thần,vềtin tức của ngươi, ta có thể nói chophụ thânta biếtkhông?” Diệp Thạch mở to đôi mắt trông mong nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần suy tư một chút, rồi lắc đầu nói: “Ta nghĩ là đừng.”

“Ngươi không tinphụ thânta sao?” Diệp Thạch có chút ảm đạm, dừng một chút lại nói: “Kỳ thật phụ thântalà người tốt, chỉlà bị Diệp Tầm lừamà thôi.”

Bạch Thần Tinh thật sự đối với y rất tốt, tình thương của phụ thân mà y đã từng mong đợi, Bạch Thần Tinh đều cho y, phụ thân cho y ấm áp, nhưng không giống Mộ Thần, nhớ tới đều như đang nằm mơ vậy.

Như bây giờ rất tốt, có Mộ Thần, có phụ thân, nếu mẫu phụ có thể tỉnh lại nữa, như vậy Diệp Thạch cảm thấy y sẽ không còn cầu gì thêm.

“Khôngphảilàtakhông tintưởngnhân phẩmcủaphụ thân ngươi,chỉlà hắnquá ngốc.” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, cắn môi ảo não nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật gật đầu nói: “Ngươi nóicũngđúng, hắnvậy mà lạibị Diệp Tầm lừa dốitrong mấy chụcnăm, cònlấyquyểnsáchgiatruyềncủaBạch gia giao cho Diệp Tầm.Nhìn quyển sáchđórách rướinhư vậy, nói không chừng Diệp Tầmcòn xem nólàrác rưởiấy chứ.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bất đắc dĩ thở dài, không ngờ người có đầu óc đơn giản như

Bạch Thần Tinh lại là thiên tài của Bạch gia, đúng là khó có thể tưởng tượng.

Nhưng cũng có thể là do yêu quá sâu đậm, thế nên mới bị trúng ma chướng.

“Đúng rồi, ta nghe nóinếumuốn kết hônvớisong nhi Bạch giathìnhất địnhphảithông qua Bách Luyện Sát Trận?” Mộ Thần hỏi.

Gương mặt Diệp Thạch cứng ngắc lại, gật đầu nói: “Đúng.Nghe nói Bách Luyện Sát Trậnđấyrất nguy hiểm,đểhôm nào ta đi thăm dòđã, nếu nhưcónguy hiểm, tasẽtrộmtrốntheo ngươi, không sao đâu.”

“Ta muốncướingươithìnhất định sẽ quang minh chánh đại,tanhất địnhphảihướngngườiBạch gia chứng minh rằng ta có năng lựccướingươi!

Ngươi,không tin ta sao?” Mộ Thần tươi cười mê hoặc nhìn Diệp Thạch, trong giọng nói có một cỗ ngạo nghễ nói không nên lời.

Khuôn mặt Diệp Thạch hồng hồng, “Ta đương nhiên là tintưởngngươirồi,phụ thântangốcnhư vậymà còncó thể xông qua Bách Luyện Sát Trận, huống chiđấylà ngươichứ.”

Mộ Thần: “…” Nếu Bạch Thần Tinh ở trong này, nhất định vẻ mặt của hắn sẽ rất thú vị.

“Mộ Thần!” Diệp Thạch ngẩng đầu, bất an gọi một tiếng.

“Ngươi muốn nói gì?” Mộ Thần hỏi.

“Về sau chúng ta đều phải lấy thân phận hiện tạicủangươiđểgặp mặthả?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Đúngthế.Nhờphúccủa ngươi, hiện tại“Mộ

Thần”đúnglà thanh danh hiển hách, không biếtcóbao nhiêu ngườichờ đểtới cửa khiêu chiến đâu.”

Diệp Thạch hết sức xấu hổ cúi đầu: “...Xin lỗi.”

Mộ Thần lắc đầu nói: “Khôngsao, dù sao cũng không cóai tin, ngược lại làlàmphiềntớiHàtháp chủvớiphụ thâncủangươi, bị ngườita ởsau lưngnóiđầu óc có vấn đề.”

Diệp Thạch:“Hàtháp chủvới phụ thântachỉbị ngườitahiểu lầm một chút,cũngkhông có vấn đề gì, quan trọng là an nguy của ngươikìa…”

Mộ Thần tỏ vẻ không sao, nói: “Ta khôngsao đâu, tavẫn rất tốt này.”

Mộ Thần nhìn khuôn mặt đỏ rực của Diệp Thạch, cười hỏi: “Sao?”

Diệp Thạch có hơi ngại ngùng nói: “Không có gì,chỉlàta đang nghĩ,saunàychúng ta gặp mặt đều lén lén lút lút,nhìngiống nhưlà đangyêu đương vụng trộmvậy ấy.”

Mộ Thần sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, “Đúng vậy,đúnglà yêu đương vụng trộm.Chuyện tuyệt vời nhấttrên đời này chính là thâu hương thiết ngọcđó.” Mộ Thần thừa dịp Diệp Thạch không chú ý, in một nụ hôn ở

trên mặt Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt, chợt lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho Mộ

Thần, nói: “Cái này cho ngươinày.”

Mộ Thần đảo qua nhẫn không gian, nhìn thấy một đống nguyên thạch trong đó.

“Thạch Đầubây giờgiàu quá ta.” Mộ Thần không nhịn được mà than.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có hơi chút đắc ý: “Phải đó,bây giờ tađã có thể

nuôingươiđượcrồi đónha.”

Mộ Thần lắc đầu nói: “Sao tacó thểđểngươi nuôiđược,phảilàdota nuôi gia đìnhmới đúng.”

Diệp Thạch không cho là đúng: “Không thểcứcái gìcũngdựa vào ngươichứ.”

Mộ Thần có chút do dự.

“Tháp chủ đại nhân,làm mộttiểu bạch kiểm bị bao dưỡng cũng không cógìkhông tốtmà, mặt mũi gìđóđều làgiả, nguyên thạch mới là thật.”

“Thật không nghĩ tớilạicó ngườilấy ranhiều nguyên thạch như vậy bao dưỡng ngươinha!Lúctrướcta thế mà lạixem thường mị lựccủangươi, ta thật đáng chếtmà.”

“Tháp chủ đại nhân, ngươi có điều kiện nhưthế thì cứlàmtiểu bạch kiểmthật tốt, bị ngườitanuôi, ôm đùithật tốt luôn.Chứ dựa vào cáitốc độ

kiếm nguyên thạchnhưốc sênkia củangươithìphảibao nhiêu năm mớicó thểchữa trị năm thápxong!”

“Ôi,tháp chủ đại nhân, ta sairồi,không nỡ bỏ con sao bắt được sói, vìđể

cưới đượcmộtlão bà có tiềnnhư này, ngươichịumạo hiểmmột chút xông vàocái sát trậnkiacũng khôngsao,thông quaxong, ngươi liền bếngọn núinguyênthạchnàytrở về, thật tốtnha!”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch quan sát sắc mặt Mộ Thần, quan tâm hỏi: “Ngươi sao vậy?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ngẩng đầu, một cái tiểu tháp từ trong thức hải Mộ Thần vọt ra, ôm cổ Diệp Thạch lấy nhẫn không gian, lại lùi về trong thức hải Mộ

Thần.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, mở to mắt hỏi: “Mộ Thần, đó là cái gìvậy?Đó có phảilà thứ trongtrận pháp thápkhông?”

“Phải,nhưngcũng không phải.Năm Tháp Linh dung hợp,Tháp Linhtrận pháp tháp cũngởbên trongđó.” Trong năm Tháp Linh, Tháp Linh trận pháp tháp tựa hồ là mạnh hơn một chút, sau khi dung hợp thì có vẻ là lấy Tháp Linh trận pháp tháp cầm đầu.

Diệp Thạch hưng phấn chà xát tay, nói: “Mộ Thần, ngươi có thể

khốngchế nó không?Maubắtnórachota vui đùa một chútđi!”

Mộ Thần: “…Được.”

“Tháp chủ đại nhân, ngươilàcáitênhỗn đảnkhông biết xấu hổ!Chỉvìnam sắc,ngươi lại có thể giao ngườicao quýnhưta rachongườitachơiđùa!” Tiểu tháp vô cùng khó chịu nói.

Mộ Thần nói: “Khôngphảilàngươimuốn talàmtiểu bạch kiểmthật tốt sao, tađangdựa theolờingươi phân phóđấy thôi.”

Tháp Linh: “…”

…

Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch đi ra cùng Trần Mộc thì vội vàng bước tới đón.

“Haingườitán gẫu thế nào?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi trước.

“Bạchthiếuđúng là có tài vềtrận pháp,cực kỳ tuyệt,chỉtùy tiện nhắc nhở một đôi lờicũngkhiến cho ta hiểu ra.” Vẻ mặt Trần Mộc tràn đầy vui https://thuviensach.vn

sướng và kích động.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, lên mặt nói: “Trần Mộc tuy thiên tư

không đủ, nhưnglạithắng ởchỗ chịucố gắng,chỉ cần có đủthời gianthìtất thành châu báu,nhưng, nếumuốn so với tathì có hơikhó khăn.”

Hà Tĩnh Nguyệt cười: “Bạch thiếu,người bình thườngsaocó thể so sánhvới ngươi được.”

Diệp Thạch quay đầu đối với Hà Tĩnh Nguyệt, hỏi: “Hà tiểu thư, hình như vừa nãyngươi nóilàcó một nhiệm vụphátrận pháp thượng cổ thích hợpđểtanhận?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Thạch nói: “Được, ta tiếp nhận.”

“Vậy thì tốt quá.” Hà Tĩnh Nguyệt vui vẻ nói.

“ĐểTrần Mộc đi cùng tađi, Trần Mộccókhả năng tính toán kinh người, không chừng hắncũngcó thể giúpđược một chút.” Diệp Thạch giả bộ vô ý đề nghị.

Hà Tĩnh Nguyệt chỉ coi như Diệp Thạch đang muốn chỉ điểm cho Trần Mộc, liền nói: “Vậy thì đa tạ Bạch thiếu.”

“Thế thì gặp lại sau.” Tuy rằng còn muốn ở cùng Mộ Thần một chút nữa, nhưng Diệp Thạch lại lo bị người khác nghi ngờ, cưỡng chế nỗi không muốn trong lòng mà rời đi.

“Trần Mộc, Bạch thiếu rất coi trọng ngươi đó nha.” Hà Tĩnh Nguyệt nói với Mộ Thần.

Trần Mộc làm vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, “Bạch thiếu không có kiêu căng một chút nào cả, dễ ở chung thật đấy.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn theo Diệp Thạch, gật đầu đồng ý, có một chút buồn bã nói: “Y đúng thật là người tốt.”

…

“Về rồi à.” Bạch Thần Tinh nói.

Diệp Thạch gật đầu hỏi: “Vâng. Mà nè phụ thân, chuyện Phản Linh Đan đã có tin tức chưa?”

Bạch Thần Tinh rũ mắt: “Ta đã đi tới đan tháp hỏi, bên đó nói là họ

không có phương thuốc Phản Linh Đan, nhưng có khả năng trong Thiên Cơ

Bí Cảnh sẽ có.”

“Thiên Cơ Bí Cảnh?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Bạch Thần Tinh nói: “Phải. Thiên Cơ tộc là một chủng tộc thượng cổ, tộc nhân bộ tộc đó đều thích nghiên cứu học thuật, nhưng mà thời thế đổi thay, bộ tộc này cũng dần biến mất trong dòng thời gian.”

Diệp Thạch cau mày, hỏi: “Thiên Cơ Bí Cảnh ở đâu thế ạ?”

“Thiên Cơ Bí Cảnh cứ cách mỗi mười ngàn năm sẽ xuất thế một lần, dựa theo kết quả suy tính, nhanh thì một năm mà chậm thì ba năm, hẳn là cũng sắp xuất thế rồi. Nhưng mà có một chuyện, người tiến vào Thiên Cơ

Bí Cảnh không thể có cốt linh vượt qua ba mươi tuổi.” Bạch Thần Tinh nhíu mày nói.

Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy, hắn đã đáp ứng Khúc Khôn sẽ dốc hết toàn lực cứu Khúc Tâm Dương, nhưng kết quả là lại phải dựa vào con trai của hắn.

Bạch Thần Tinh thở dài một hơi nhìn Diệp Thạch: “Xin lỗi con, là do phụ thân không có bản lĩnh, bây giờ chỉ đành nhờ vào con.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không cho là đúng, lắc đầu nói: “Đó cũng là mẫu phụ của con mà. Con đương nhiên cũng phải đóng góp chứ.”

Bạch Thần Tinh khổ sở nhắm mắt lại. Hắn đã phụ lòng Tâm Dương, vậy mà Tâm Dương lại vẫn sinh cho hắn một đứa con ngoan.

“À phụ thân, con vừa mới nhận một cái nhiệm vụ của công hội trận pháp sư.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thần Tinh nhíu mày nhìn Diệp Thạch, hỏi: “Nguyên thạch không đủ dùng à?”

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Cũng không phải, chỉ là con muốn ra ngoài hoạt động một chút, tay nghề không luyện sẽ lạ.”

“Nhưng sao lại nhận nhiệm vụ của trận pháp tháp?”

“Con đâu có quen ai trong Bạch gia đâu.” Diệp Thạch bĩu môi.

Bạch Thần Tinh: “Con thích là được rồi, ta sẽ phái vài võ tông đi theo bảo hộ con.”

Diệp Thạch liền vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu ạ, con rất là lợi hại đấy, không cần võ tông bảo hộ đâu. Con còn từng giết mấy võ tông cơ mà.”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Khi đó là con dùng Bạo Hoàng Đan.” Cái thứ Bạo Hoàng Đan này trong vòng một năm chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng nhiều thì kinh mạch sẽ bùng nổ mà chết.

“Nhưng mà bây giờ thân phận của con đã thay đổi, sẽ không có ai dám ra tay với con đâu.” Diệp Thạch nghiêng đầu nói.

Bạch Thần Tinh híp mắt, lấy ra một chiếc vòng tay ánh kim đeo lên cổ

tay Diệp Thạch, “Nếunhưcongặp đượctình huốngnguy hiểmđếntánh mạng, cái vòng tay này sẽ hình thành một cáilồngphòng hộ,trongnháy mắtsẽđịnh https://thuviensach.vn

vị vị trícủa con.Trênvòng taycó một truyền tống trận, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đến bên cạnhcon.”

Hai mắt Diệp Thạch lấp lánh, vuốt ve chiếc vòng trên tay: “Thật thần kỳ, chocon thêmhai cáinữađi.”

“Đây chính là pháp khí bát cấpđó,concoinólà cái gì vậy!” Bạch Thần Tinh trừng mắt nhìn Diệp Thạch một cái.

Diệp Thạch thè lưỡi, vui vẻ nhẹ vỗ về chiếc vòng tay.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

253. Chương 253

“ThậpNgũ gia!” Một võ tông áo xanh cung kính cúi mình chào Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh có chút nghi hoặc hỏi người nọ: “Có chuyện gì?”

“Cũng khôngphải chuyện lớn gì, chỉlà ngày hôm qua tiểu thiếu giacótớiBách ThảoĐườngcủachúng ta, lĩnh đi hơn ba mươi gốc linh thảo thất cấp.” Bạch Lễ trộm liếc mắt dò xét một cái, cẩn thận nói với Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nhíu mày hỏi: “Hơn ba mươi gốc linh thảo thất cấp?”

Ở nước ngoài thì linh thảo thất cấp một gốc cũng khó tìm, nhưng linh thảo thất cấp ở Trung Châu thì lại không “một gốc khó cầu” như nước ngoài, thế

nhưng cũng coi như là hiếm lạ, hơn ba mươi gốc cũng không phải là một số

lượng nhỏ.

Bạch Lễ gật đầu: “Đúngthế ạ.”

Trước kia Bạch Cẩm Nhạc là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, thân phận quý không nói, mà Bạch Diên Tinh là con trai ruột của Bạch Thần Tinh, ai cũng nhìn ra được địa vị của Bạch Diên Tinh.

Bạch Thần Tinh xem đứa con trai này như châu như bảo, hận không thể đưa hết tất cả tới trước mặt y. Thấy Bạch Diên Tinh đi xung quanh nơi Bách Thảo Đường, Bạch Lễ sao có thể không chiêu đãi cho tốt được.

https://thuviensach.vn

Bạch Lễ thấy Bạch Diên Tinh có hứng thú linh thảo thì lập tức hỏi y có muốn hay không, Bạch Diên Tinh nói là y không có nguyên thạch, nghe vậy Bạch Lễ liền nói không cần nguyên thạch cũng không sao, nào biết Bạch Diên Tinh nghe xong liền vui vẻ, trực tiếp lĩnh đi ba mươi gốc linh thảo thất cấp trong Bách Thảo Đường.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, liếc nhìn Bạch Lễ, không kiên nhẫn nói:

“Chỉ làhơn ba mươi gốc linh thảo thất cấp mà thôi, cũng khôngphải là thứ

gì quý.Cứ trừ trongthẻ củata là được.”

Bạch Lễ vội giải thích: “ThậpNgũ gia, khôngphảilàta đanglochohơn ba mươi gốc linh thảo thất cấpkia,màchính làđanglo tiểu thiếu gia không biết nhân tâm hiểm ác,bị người khác lừa gạt.”

Bạch Diên Tinh cau mày: “Con tacóngungốc như thế sao? Diên Tinh sinh raởnước ngoài, chưa từng thấyđượcbao nhiêu linh thảo thất cấp,khinhìn thấy khó tránh khỏi tò mò, điều này cũng không có gì,nếu ymuốnthìngươiđưa cholà được,mấtbao nhiêu nguyên thạchthìcứtính trên người ta, chẳng lẽ ngươi sợ tatrảkhông nổi sao?”

Bạch Lễ thấy sắc mặt Bạch Diên Tinh trầm xuống, vội vã nói: “Không dám, không dámạ.”

“Ngươiluixuống đi.” Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói.

Bạch Lễ cuống quít lui xuống. Trong gia tộc đúng là cũng có người sủng con cái mình, nhưng sủng như Bạch Thần Tinh thì lại rất ít.

Thế nhưng điều này cũng không thể trách Bạch Thần Tinh, hắn không có thê thiếp, chỉ có một đứa con trai là Bạch Diên Tinh, không sủng y thì cũng không có ai để sủng.

Bạch Thần Tinh híp mắt, sao Diên Tinh lại vô duyên vô cớ muốn lấy nhiều linh thảo thất cấp như vậy làm gì, trừ phi là… Mộ Thần! Diên Tinh https://thuviensach.vn

không biết luyện đan, nhưng mà Mộ Thần lại biết!

Nhất định Diên Tinh đã gặp được Mộ Thần, nếu không lấy tính tình Diên Tinh thì sao có thể an phận như thế.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Diên Tinh gặp được Mộ Thần nhưng lại không có nói với hắn, y đây là không tin được hắn, hay là…

Bạch Thần Tinh thở dài, trong lòng tự nhiên cảm thấy trống trơn.

…

Trong phi thuyền.

Mộ Thần thưởng thức gốc linh thảo trong tay, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Ngươi trực tiếp lấy từtrongBách ThảoĐường Bạch gia nhiều linh thảo như vậy,màngười ta còn không cóđòingươi nguyên thạch?!”

Diệp Thạch gật gật đầu: “Phải đó.”

Tháp Linh vỗ vỗ cánh, vui sướng khi người gặp họa nói: “Tháp chủ

đại nhân, ngươi thật vô dụngđónha, chỉ muamấygốc linh thảo thất cấpcòn phải lén lalén lút, ngươi xem người tađi,vừa ra tay thìchính là hơn ba mươi gốc,lại cònlà miễn phínữa chứ, ngươi thậtsựnêncố gắngthứctỉnhđi.”

Thức tỉnh? Thức tỉnh cái gì? Đầu thai là kỹ thuật sống, dù cố thức tỉnh thế nào cũng không có tác dụng.

Mộ Thần cười nói với Diệp Thạch: “Xem ra phụ thân ngươi đối với ngươi đúng là không tồi.”

Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng vậy đó.”

Mộ Thần cười: “Hắn đối tốt với ngươi thì tốt, sau khi mấy linh thảo này biến thành đan dược, ta còn phải nhờ ngươi dùng con đường Bạch gia https://thuviensach.vn

bán ra ngoài nữa.”

Diệp Thạch gật đầu: “Được! Nhưng mà ngươi rất thiếu nguyên thạch hả? Cần ta đi hỏi phụ thân ta không?”

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không cần đâu, chẳng lẽ ta để phụ thân ngươi nuôi à, đâu có được.” Phải là do hắn nuôi Diệp Thạch mới đúng. Nếu dựa vào mặt mũi Diệp Thạch để cho Bạch Thần Tinh nuôi hắn, trong lòng vị

nhạc phụ đại nhân kia nhất định sẽ rất khó chịu.

“Về sau ngươi đừng lấy linh thảo như vậy nữa.” Mộ Thần bất đắc dĩ

nói.

Diệp Thạch bíu môi nói: “Có lẽlàkhôngcònlần sauđâu, ta cảm thấyvàolần sautađi lấy linh thảo, Đường chủ Bách ThảoĐườngvừanhìn thấy tasẽ lập tứcđiđường vòng.”

Mộ Thần: “…”

“Thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanhđó.” Mộ Thần nhìn Diệp Thạch nói.

Hắn nhờ có được năm tòa Linh Tháp nên thực lực mới lên tới võ hoàng thất tinh, mà thực lực Diệp Thạch không ngờ lại đã đến võ hoàng lục tinh rồi.

“Phụ thânđãtẩy kinh phạt tủycho ta, phụ thân nói, hắnđã dùngquy cách thấp nhấtđểtẩy kinh phạt tủychoTrang Du,còn ta thì lạichính là quy cách cao nhất,nhưng mà tư chấtcủataban đầucũng rất tốt, cho nêndùtẩy kinh phạt tủy cũng không có bao nhiêu hiệu quả.” Diệp Thạch có chút ủ rũ nói.

Mộ Thần không để bụng nói: “Cũngcó hiệu quảmà.” Do Trang Du không có trở thành “con trai” của Bạch Thần Tinh, thế nên Bạch Thần Tinh https://thuviensach.vn

cũng liền qua loa cho xong. Nhưng nếu như Trang Du giả mạo thân phận Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh sẽ làm như thế nào đây?

Diệp Thạch gật đầu đồng ý: “Ừ,ta cảm thấy tốc độ mình tu luyện sovới lúc trướccàng nhanhhơn.”

Mộ Thần căng thẳng trong lòng, Tháp Linh kêu lên trong thức hải Mộ

Thần, “Tháp chủ đại nhân, ngươiquá chậm,nếungươiđể cholão bà ngươi vượt qua,ngươi sẽđánh không lại lão bà ngươi,rồingươi sẽ bị lão bà ngươi gia bạođó!”

Mộ Thần: “…”

“Tanói vớiphụ thânlàđãtìm được ngươi, cũngnhờphụ thângiúp ngươi tẩy kinh phạt tủy, phụ thân đã đáp ứngrồi.” Diệp Thạch vui vẻ nói.

Mộ Thần: “…” Diệp Thạch vẫn như trước kia, mọi chuyện đều nhớ tới hắn.

“Tađãcầu phụ thân dùng quy cách cao nhấtcho ngươi, phụ thân cũng đáp ứngluôn rồi.” Diệp Thạch đầy đắc ý nhìn Mộ Thần, trưng vẻ mặt cầu biểu dương.

Mộ Thần nhìn con ngươi tràn đầy chờ đợi của Diệp Thạch, trong lòng bất đắc dĩ, cái tính tình này của Diệp Thạch chính là một khi thích phải một người thì liền hận không thể đưa tất cả cho đối phương, nếu như không phải vậy thì cũng sẽ không bị Lam Nhược Phong…

“Đợi thêmmột chút đi.” Mộ Thần có chút áy náy nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được.”

“Bạch thiếu!” Một giọng nói chợt truyền tới.

“Hà Tĩnh Nguyệt bảo chúng takìa.” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

“Đi ra ngoài đi.” Mộ Thần đi theo đằng sau Diệp Thạch ra.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn hai người này, chỉ cảm thấy Diên Tinh đúng là dễ nói chuyện, nàng nhờ y giúp chỉ điểm Trần Mộc một chút, y vậy mà thật sự đồng ý, còn cả ngày ở chung với Trần Mộc, nhưng mà hình như hai người này có hơi quá thân cận rồi thì phải.

“Chúng ta đếnrồi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Ừ, chúng ta đi xuốngthôi.”

…

Diệp Thạch từ trong phi thuyền đi ra, nhìn thấy cố chủ thì nhất thời kinh ngạc một trận, “Ô tiền bối, saolại làngươi?”

“Giải thưởng làdota phát ra, tấtnhiên là taphải ở đây rồi.” Ô Phượng cười khanh khách tiếp tục nói: “Ta đều treo giải thưởngở cảBạch giavàtrận pháp tháp, không nghĩ tới ngươilại nhậnởtrận pháp tháp.”

Diệp Thạch gật đầu, “a” một tiếng, nhìn xung quanh một chút: “Lần này ngươi chỉmờitathôi à? Không mời nữ nhân kia sao?”

Ô Phượng cười bất đắc dĩ: “Mang thù à?”

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng: “Phải.”

Ô Phượng: “…”

Ô Phượng thở dài, năm đó Hạ Nhược Tuyết từ hôn, rồi lại kéo dài tới mấy chục năm, người khác chỉ xem Bạch Thần Tinh và Hạ Nhược Tuyết đang làm mình làm mẩy…

Kết quả, thì ra Bạch Thần Tinh đã sớm có người khác, con trai còn lớn như vậy. Tin tức này vừa truyền ra, thanh danh Nhược Tuyết quả thực quét https://thuviensach.vn

sạch, đúng là tự làm bậy không thể sống. Năm đó nếu như Hạ Nhược Tuyết không từ hôn, thì giờ cũng không đến mức như thế.

Không biết mẫu phụ của Diệp Thạch là người thế nào mà lại khiến cho Bạch Thần Tinh tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm nay.

“Ô tiền bối,chuyện lầntrước ta cònchưa cócám ơn ngươi.A, ta cònnóilà sẽ chiacho ngươinữa nhỉ.” Diệp Thạch nhớ ra.

Ô Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Không cầnđâu, phụ thân ngươi đã sớmcảm tạ với ta rồi.”

Ô Phượng thế nào cũng không nghĩ tới, lần trước chỉ tùy tay giúp Diệp Thạch truyền một bức thư, không ngờ sau đó lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Không ngờ Diệp Thạch lại chính là con trai ruột của Bạch Thần Tinh, mà Bạch Thần Tinh vì thế đã thiếu nàng một cái nhân tình lớn.

“Vị này chính là?” Ô Phượng nhìn Mộ Thần hỏi.

“Vãn bốilàTrần Mộc,xin chào Ôtiền bối.” Mộ Thần chắp tay, cung kính nói.

Ô Phượng chỉ nhàn nhạt gật đầu với Mộ Thần, cũng không có nói nhiều, thân phận Trần Mộc còn chưa đủ khiến cho Ô Phượng coi trọng.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần bị coi thường, trong lòng vừa bất mãn, lại vừa thoải mái.

“Bạch thiếu, ngươi tới xemxéttrậnpháp nàyđi.” Ô Phượng dời đề tài khác nói.

Diệp Thạch thấy trận pháp dao động linh quang thì liền mở ra Linh Văn Nhãn.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch quan sát trận pháp hồi lâu, nhíu mày trầm giọng nói:

“Hoàn toàn không nhìn rađượcsơ hở.”

Ô Phượng cười khổ mỉm cười: “Nhìnkhông ra cũng khôngsao, trướckhiDiên Tinh ngươi tớicũngđã có tám trận pháp sư thất cấp tớiđây, những ngườiđócũng đều không nhìn rađượcsơ hở.”

Diệp Thạch chớp mắt, gật đầu “à” một tiếng.

“Trần Mộc, ngươinhìnrađượccái gìkhông?” Hà Tĩnh Nguyệt khẽ hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần cười khổ lắc đầu, lo sợ nói: “Hà tiểu thư để mắttớitaquá, ta chỉ làmộttrận pháp sư lục cấp, trận pháp thất cấpbình thường nhấtcũng khôngcócách nào tínhra, huống chi là trận pháp thượng cổ thất cấp trung kỳ.”

Hà Tĩnh Nguyệt vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi, thấy Mộ Thần phủ nhận thì cũng không ngoài ý muốn.

“Bạch thiếucònkhông đoán ramà, ngươikhôngđoán ra cũng khôngsao cả.” Hà Tĩnh Nguyệt an ủi.

Diệp Thạch khoanh tay trầm tư một hồi, thử dùng pháp quyết Liên Hoàn Phá Trận, nhưng trận pháp lại không chút sứt mẻ, không khỏi khiến Diệp Thạch có hơi nhụt chí.

Ô Phượng thấy đôi mày Diệp Thạch nhíu chặt thì trấn an: “Diên Tinh, ngươi cũng khôngcầnsốt ruột, chậm rãinghĩlàđược.”

Ô Phượng ở trong lòng thở dài, lần trước Diệp Thạch phát động Liên Hoàn Phá Trận, trận pháp thượng cổ liền bị phá, nhưng lần này trận pháp lại không chút sứt mẻ, chênh lệch giữa trận pháp thượng cổ thất cấp sơ kì với trận pháp thượng cổ thất cấp trung kì quả nhiên là rất lớn!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biếtrồi.”

“Tathấyởnơi nàyăn mấymónhoang dãcũngkhông tồi, không bằngchúngta đibắt mấy contớiăn,rồitừ từnghĩcách.” Mộ Thần mở miệng đề

nghị.

Ô Phượng có vẻ không có hứng lắm, còn Diệp Thạch thì lại có vẻ rất hưng phấn, “Được đó! Ta thích ănmấy mónhoang dãnhất,tađi vớingươi.”

“Để ta tìm vài người giúp ngươi.” Ô Phượng vội nói.

Diệp Thạch lắc đầu từ chối: “Không cần không cần,chỉ làmấycon vật hoang dãmà thôi, haingườichúng ta có thểbắt được.”

Trong giây lát, Diệp Thạch và Mộ Thần đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Thoát khỏi tầm mắt mọi người, trong lòng Diệp Thạch lập tức thoải mái hơn, “Ngươi nhìn rađượcgì không?”

“Một trận pháp không chê vào đâu được,tìmtoàn bộ

trậnphápcũngkhông tìm ra một chút sơ hởnào.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch liền có chút ủ rũ: “Nóivậy làhoàn toàn không có cách nàohết sao?”

“Cách phá trậnthìta không có, nhưngnếu chỉmuốn vàothìcó lẽ có thểnghĩđược cách khác.” Mộ Thần trầm tư một chút rồi nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

254. Chương 254

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Mộ Thần: “Có cách nào mà có thể không cần phá trận cũng đi được vào trong á?”

“Ngươi biết là vào thời thượng cổ, người ta làm thế nào để đi vào trong trận pháp không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình như là có một loại ngọc bội khắc họa trận pháp, nó có thể đồng hóa với trận pháp, mở ra một cái thông đạo lâm thời, sau đó có thể đi vào.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Không sai.”

“Ngươi biết phương pháp làm ra loại ngọc bội đó sao? Ta nghe nói phương pháp đó đã thất truyền rồi mà?” Đôi mắt Diệp Thạch lấp lánh hỏi.

Mộ Thần nở nụ cười tràn đầy tự tin: “Thật ra phương pháp làm loại ngọc bội đó cũng không khó, chỉ có một chút thôi. Muốn làm ra ngọc bội thì người làm cần phải đồng thời tinh thông minh văn và trận pháp, mà ở

thời thượng cổ, học thuật cũng không bị phân chia rõ ràng như hiện tại, có rất nhiều người tinh thông mấy môn học thuật một lúc, không giống bây giờ…”

Vẻ mặt Diệp Thạch sùng bái nói: “Mộ Thần thật là lợi hại quá đi!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần lắc đầu nói: “Tạm thời đây chỉ là một ý tưởng mà thôi, cụ

thể có thể làm được hay không thì còn phải nghiên cứu thêm một chút mới được. Thật sự thì, số tiền thù lao lần này so với vật bên trong thì đúng là gặp sư phụ.” Đôi mắt Mộ Thần nhanh chóng hiện lên ý lạnh.

Diệp Thạch đảo tròn mắt suy nghĩ, hỏi: “Mộ Thần, ngươi nhìn trúng thứ gì bên trong hả?”

Mộ Thần thản nhiên gật đầu nói: “Thanh Như Hiểu Thiên.”

Cặp mắt Diệp Thạch đột nhiên mở to: “Dị hỏa?! Trongđó có dịhỏa?

Mộ Thần, làm sao ngươi biếtđược?!”

“LànhờThanh Minh Diễm nhậnrađược khí tứccủa nó,hẳnlà nócũng nhậnrađược dị hỏa trên người ta.” Thanh Minh Diễm rất tốt, nhưng trên bảng dị hỏa nó chỉ bài danh ở gần cuối, phẩm chất có hơi thấp. Nhưng Thanh Như Hiểu Thiên thì lại khác, nó chính là dị hỏa được bài danh thứ ba trên bảng dị hỏa. Nếu hắn có thể lấy được nó, vậy thực lực của hắn sẽ lập tức tăng mạnh.

Diệp Thạch đảo tròn mắt, có hơi buồn cười nói: “Ông ngoại nói máu của Linh tộc có thể thuần phục linh vật thiên địa, tỷ như là dị hỏa. Cho nên lúc trước ông mới tìm được Thanh Minh Diễm, còn nuôi dưỡng nó nữa.”

Mộ Thần nhíu mày nhìn Diệp Thạch, nghiêm khắc quát: “Lời như thế

đừng có tùy tiện nói ra, bằng không ngươi chết thế nào cũng không biết đâu!!”

Diệp Thạch thè lưỡi, có chút ủy khuất lẩm bẩm: “Mộ Thần cũng không phải người ngoài mà.”

Mộ Thần nhẹ hít một hơi: “Là ta không tốt, ta có hơi nặng lời.”

https://thuviensach.vn

“Không sao đâu. Mà chúng ta nghiên cứu ra ngọc bội rồi trộm đi vào hả?” Diệp Thạch hỏi.

Tuy rằng làm như vậy thì có hơi không phúc hậu với Ô Phượng, nhưng vì Mộ Thần, không phúc hậu thì cũng chỉ đành không phúc hậu.

Mộ Thần lắc đầu nói: “Sợ là không dễ, Ô Phượng để lại nhiều người bên ngoài bí ngoại như vậy, mấy người đó cũng không phải ăn chay, chỉ

cần trận pháp có một chút dao động là mấy người đó chạy tới ngay.”

Diệp Thạch cắn môi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Mộ Thần híp mắt, trầm giọng nói: “Trước hẵng nghiên cứu ra ngọc bội đã rồi nói sau, nếu như không vào được, vậy có nghĩ bao nhiêu cũng chỉ

uổng công.”

Diệp Thạch gật đầu: “Nói cũng phải.”

Hà Tĩnh Nguyệt ngồi ngoài bí ngoại nửa ngày mới thấy Trần Mộc kéo con dê hai sừng đi về, còn Diệp Thạch thì thần sắc như thường đi đằng sau Trần Mộc.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Trần Mộc và Diệp Thạch, bỗng cảm thấy quan hệ hai người này có hơi kỳ lạ.

Diệp Thạch đưa mắt nhìn trận pháp, mở miệng hỏi Ô Phượng: “Ô tiền bối, thường thì những người trước kia từng dùng thời gian bao lâu để phá trận?”

Ô Phượng bất đắc dĩ nói: “Ít thì mấy tháng, nhiều thì vài năm, nhưng trận pháp này như là xác rùa ý, đánh mãi không vỡ.”

Diệp Thạch chầm chậm gật đầu, “ồ” một tiếng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không lên tiếng nữa, đi qua một bên ngồi xuống, bắt đầu phác thảo đường văn trận pháp. Dưới Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch, toàn bộ đường văn trận pháp đều hiện rõ ràng.

Còn Trần Mộc thì trốn qua một bên, hết sức tập trung nướng thịt dê.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch hết sức tập trung phá trận, còn Trần Mộc lại không làm việc đàng hoàng mà đi nướng thịt dê, trên mặt không khỏi nóng lên.

Tuy rằng có chút chướng mắt với Trần Mộc không làm việc đàng hoàng, nhưng khi thịt dê được nướng xong, Hà Tĩnh Nguyệt lại một hơi ăn không ít, đương nhiên, người ăn nhiều nhất vẫn là Diệp Thạch, mà Ô

Phượng cũng ăn không ít.

“Tay nghề ngươi không tồi đấy.” Ô Phượng khen ngợi Trần Mộc.

“Đa tạ tiền bối khích lệ.” Trần Mộc thản nhiên đáp.

“Ngươi là linh đầu bếpphải không? Có hứng thú tới Ô gia ta làm đầu bếp không?” Ô Phượng hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt nghe vậy thì sửng sốt, hơi cau mày nói: “Ô tiền bối, Trần Mộc là trận pháp sư,nếu đểhắn làm đầu bếpthì thật sựlàkhông trọng dụng nhân tài.”

“Cấp bậc linh đầu bếpcủa hắn đãtới lục cấp, tiền đồ làm linhđầu bếpcũng chưa chắc kémhơntrận pháp sư, nếu tớiÔgia,Ôgia tuyệt sẽ không bạc đãi hắn.” Ô Phượng nhướng mày nói.

“Nấu ănchỉlà hứng thúcá nhâncủatathôi, ta cảm thấycóhứng thú với trận pháphơn.” Trần Mộc nói.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng nhíu mày hỏi: “Không có hứng thúlàm linh đầu bếp? Vậy sao tay nghề ngươi lại tốt như vậy?”

Trần Mộc nở nụ cười nói: “Học nấu ăn chỉ là vì muốn cưới được tức phụ tốt thôi.”

Ô Phượng bắt đầu dụ dỗ: “Ngươi có người mình thích chưa?”

Trần Mộc gật đầu, trên gương mặt xấu xí hiện lên một chút ý cười,

“Có chứ. Y rất thích ăn, khẩu vị cực tốt, thích nhất là mấy món ta làm, bảo vệ đồ ăn rất chặt.”

Ô Phượng: “…”

Diệp Thạch cúi đầu, hung dữ cắn một miếng thịt nướng trong tay.

Diệp Thạch tốn thời gian ba ngày mới vẽ xuống được toàn bộ đường văn trận pháp.

Mộ Thần quét nhìn trận pháp Diệp Thạch vẽ xuống vài lần, trong lòng đã có ý định.

…

“Ô tiền bối, ta không có cách nàođểphá trận, nhưng ta có mộtcáchcó thể mangtheochín người vào.” Diệp Thạch đứng trước mặt Ô Phượng nói.

Ô Phượng vui mừng trong lòng, “Lời nàylàthậtsao?”

Diệp Thạch gật đầu: “Tấtnhiên là thật.”

Ô Phượng tức khắc tràn đầy vui sướng: “Tốt quá!”

“Muốn dẫn người vàocũngcó thể,nhưng mà, ta cóvàiđiều kiện.” Diệp Thạch dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng im lặng cười, nói: “Ngươi nóiđi.”

“Ta cũng muốn đi vào, thù lao lần này ta khônglấy,nhưng những thứta đoạt đượctrong đó đều phảithuộcvề ta, ta còn muốnmang theoHà Tĩnh NguyệtvàTrần Mộc vàođó.” Diệp Thạch thản nhiên bàn điều kiện.

Hà Tĩnh Nguyệt nghe được lời Diệp Thạch nói, trong lòng vui mừng không thôi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thạch lại có ý như thế.

“Hà tiểu thưthìđương nhiên không thành vấn đề, nhưngmà Trần Mộc…” Ô Phượng liếc mắt nhìn Trần Mộc một cái, thầm nghĩ cho Trần Mộc vào đúng là lãng phí một vị trí.

Diệp Thạch lắc đầu, không nghĩ ngợi liền nói: “Không được, ta cần cóhắn trợgiúp.”

Ô Phượng cắn chặt răng: “Được.” Tổng cộng có mười vị trí, Diệp Thạch, Hà Tĩnh Nguyệt cộng thêm Trần Mộc thì chính là ba vị trí. Tuy rằng Ô Phượng đau lòng, nhưng thấy tâm ý Diệp Thạch đã quyết, liền không thể

không bán cho Diệp Thạch một cái nhân tình.

Ô Phượng cúi đầu âm thầm nghĩ: Thực lực ba người Diệp Thạch, Hà Tĩnh Nguyệt và Trần Mộc đều không mạnh, dù có đi vào chắc cũng không mò được bao nhiêu thứ.

Hà Tĩnh Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, tâm tình có chút là lạ. Ở trong mắt người thường, Trần Mộc là nhờ phúc của nàng mới được Diệp Thạch coi trọng, nhưng mà Hà Tĩnh Nguyệt lại có một loại cảm giác kỳ quái, giống như nàng mới là người bị nhân tiện ấy, kiểu như nếu không có Trần Mộc, có lẽ Diệp Thạch căn bản sẽ không nói tới nàng.

Hà Tĩnh Nguyệt không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này quả thật dị thường rõ ràng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gọi đám người Ô Phượng đi tới bên cạnh mình, đánh ra một loạt pháp quyết với trận pháp, trận pháp liền hiện lên từng đợt ánh sáng đủ mọi màu sắc.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch đánh ra pháp quyết, chỉ biết cảm thán người Bạch gia thủ đoạn đúng là vô tận.

Hà Tĩnh Nguyệt không biết, Diệp Thạch pháp quyết đánh ra chỉ là thứ

để che dấu tai mắt người khác, còn thứ chân chính có tác dụng lại chính là ngọc bội mà Diệp Thạch giấu trên người.

Kỳ thật nếu Diệp Thạch trực tiếp đưa ngọc bội cho đám người Ô

Phượng, vậy đám người Ô Phượng cũng có thể tự truyền tống vào, nhưng Diệp Thạch lo sợ thủ đoạn của Mộ Thần bị bại lộ, thế nên Diệp Thạch không dám làm vậy.

Một trận ánh xanh chợt lóe, đám người Ô Phượng liền xuất hiện ở

trong bí cảnh.

Ô Phượng nhìn Diệp Thạch, trong mắt không tự chủ toát ra vẻ bội phục, “Diên Tinh, ngươi thật lợi hại, ta nghĩ chỉ cần có đủ thời gian, ngươi tất có thể vượt qua phụ thân ngươi.”

Diệp Thạch khoát tay áo, lắc đầu nói: “Ta còn kém xa lắm mới bắt kịp phụ thân ta. Ô tiền bối, chúng ta ở chỗ này tách ra đi.”

Ô Phượng nhíu mày: “Ngươi không đi cùng chúng ta sao?”

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Không cần đâu, ta muốn tìm kiếm cơ duyên của mình.”

“Được.” Ô Phượng nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch và Mộ Thần chia nhau ra rồi rời khỏi, sau đó nhanh chóng hợp lại nhau.

“Thanh Như Hiểu Thiên ở đâu?” Thấy không có người ngoài, Diệp Thạch liền tùy ý mở miệng hỏi.

Mộ Thần chỉ ngón tay về phía Đông, nói: “Ở bên kia.”

Diệp Thạch vui vẻ nói: “Thật tốt,tathấymấy ngườiÔ Phượng đều đivề

phía Tây.”

Mộ Thần ừ một tiếng. Trong bí cảnh này, nguyên khí ở phía Tây càng nồng đậm hơn, nếu không phải do hắn thân có dị hỏa, lại cảm ứng được khí tức của dị hỏa, thì phỏng chừng hắn cũng sẽ lựa chọn đi tới phía Tây, “Đi nhanhthôi, đừngđểcho bọn họ nhìn ra manh mối.”

Diệp Thạch gật đầu, chân bước nhanh đuổi theo Mộ Thần.

Diệp Thạch vươn tay ra cầm tay Mộ Thần, Mộ Thần cũng nắm chặt tay Diệp Thạch không buông.

Diệp Thạch mím môi cười, trong lòng vô cùng kích động, thật tốt, rốt cục họ cũng có thể cùng nhau kề vai chiến đấu.

Mộ Thần cầm tay Diệp Thạch xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi vào trong một hang đá.

Ở giữa hang đá có một một dàn tế, trên dàn tế có một ngọn lửa, phía trên không ngọn lửa có một khối tinh thể màu xanh lam đang trôi nổi, không biết là cái gì, nhưng từ nó tản ra một cỗ hàn khí thấu xương.

Ngọn lửa trên dàn tế vừa nhìn thấy Mộ Thần thì nhanh chóng hóa thành một con hổ màu xanh, gào một tiếng đánh tới Mộ Thần. Nhưng chỉ

https://thuviensach.vn

mới bổ nhào tới một nửa, tinh thể màu lam trôi nổi trên ngọn lửa liền phát ra từng cỗ hàn khí, con hổ màu xanh lại bị lôi kéo về.

“Dị hỏanàyđangbị giam cầm?” Diệp Thạch hỏi.

“Hẳn làvậy,phíatrêndị hỏahẳnlàÂmLinhTinh trong truyền thuyết, giá trị khônghề nhỏ hơndị hỏa, thứ này trời sinhđãkhắc chế dị hỏa.”

“Loại dị hỏa Thanh Như Hiểu Thiênnày cótênrất đẹp, nhưngnó thì lại rấtbạolực.Ta nghe nói Thanh Như Hiểu Thiên đã từng đốtcháymấy trăm châulụcthànhnơi đất cằn cỗi, hẳnbởi vìvậynênThanh Như Hiểu Thiênmớibị

giam cầm lại.” Mộ Thần chậm rãi nói.

Con hổ màu xanh dữ tợn nhìn Mộ Thần, ánh mắt đỏ như máu tràn đầy tham lam.

Mộ Thần híp mắt nghĩ, dị hỏa có thể cắn nuốt lẫn nhau, như vậy hẳn là con hổ xanh này đang coi trọng dị hỏa trên người mình.

“Conhổnày thậthungdữ!” Diệp Thạch nói thầm.

“Quả thật.” Mộ Thần híp mắt, Thanh Như Hiểu Thiên chính là dị hỏa dữ dằn có tiếng mà.

Diệp Thạch cắt một đường nhỏ trên bàn tay mình, máu của y liền rơi xuống đầu con hổ.

Con hổ kiêu ngạo kia tức khắc kêu thảm một tiếng, chợt nó hóa thành một con mèo, hoảng hốt kêu rên.

Diệp Thạch thấy dị hỏa dịu ngoan không ít, lập tức vui vẻ không thôi.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, đôi mắt co rút. Máu của Diệp Thạch vậy mà trời sinh khắc chế dị hỏa, được trời ưu ái có năng lực như vậy, Linh tộc sao có thể không bị người khác mơ ước.

https://thuviensach.vn

“Ngươinhanhthudị hỏađi.” Diệp Thạch vui vẻ nói với Mộ Thần.

Mộ Thần nén lo lắng gật đầu, một tòa Linh Tháp bỗng xuất hiện, dị

hỏa – con mèo nhỏ màu xanh liền bị hút vào trong Linh Tháp.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần đang dung hợp dị hỏa thì tự giác ngồi ở

một bên hộ pháp, lại ở bên ngoài bày ra rất nhiều cấm chế, phòng ngừa những người khác tiến vào.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

255. Chương 255

Mộ Thần và Diệp Thạch thu phục xong dị hỏa liền lập tức rời đi, tản ra tìm kiếm cơ duyên khác bên trong bí cảnh.

Ba ngày sau, đám người Ô Phượng tụ lại trong hang đá giam cầm dị

hỏa lúc trước.

“Tiểu thư, dàn tế nàycó vẻlà dùng để giam cầm dị hỏa.” Một người bên cạnh Ô Phượng nói.

Bàn tay Ô Phượng khẽ vuốt dàn tế, sắc mặt âm trầm, “Có lẽ làdothời gianđãlâu, uy lực dàn tế yếu bớtnêngiam cầm khôngnổidị hỏa,vì thếdị

hỏađãtự động chạy trốn.”

“Tiểu thư,hẳn là dị hỏa đã bịBạch thiếu gia nhanh chân đến trướclấyđi.Máu củaLinh tộc chính là…”

Đôi mắt Ô Phượng lập tức híp lại, “Hẳn là sẽ không, hai ngày trước tacó nhìn thấyBạch Diên Tinh,trên người ykhông có khí tức dị hỏa.”

“Vậycó thể là Hà Tĩnh NguyệthayTrần Mộckia không?”

Ô Phượng lắc đầu nói: “Vậy thìcàng không thể,đểdung hợp dị hỏathì cần phải cólinh hồn lực khổng lồ, màvớithực lực Hà Tĩnh NguyệtvàTrần Mộcthì lạikhông đủ.Huống chi từ khí tứccòn lưulạiở đây màxem,thìdị hỏa bị giam cầm trongđâychínhlà Thanh Như Hiểu Thiên.”

https://thuviensach.vn

“Tính tình dị hỏanày vô cùngcuồng bạo, nếu như Trần MộcvàHà Tĩnh Nguyệt không biếttựlượng sứcmàđoạt lấy,vậy bọn họ sẽ lập tứcbịdị hỏađốt thành tro. Huống chi, thu phục dị hỏa cần phải có thời gian.” Ô Phượng không biết rằng trên người Mộ Thần đã có sẵn dị hỏa, lại có thêm Linh Tháp trợ giúp, thời gian thu phục dị hỏa liền ngắn lại không ít.

“Nói như vậy, thậtralàdị hỏatựchạy trốn?”

Ô Phượng cắn môi nói: “Cũng chỉ có loại khả năng này.”

Ô Phượng nhìn dàn tế, nhẹ than thở một hơi, tuy rằng những đồ vậy khác trong bí cảnh cũng không tồi, nhưng so với Thanh Như Hiểu Thiên thì còn kém rất xa.

Ô Phượng nói: “Tìmthử chung quanh đi,không chừngdị

hỏavẫncòntrongbí cảnh.”

…

Tại Bạch gia ở Trung Châu.

“Về rồi à?” Bạch Thần Tinh đánh giá Diệp Thạch phong trần mệt mỏi.

Diệp Thạch nhu thuận gật đầu: “Dạ.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, mười ngón giao nhau nhìn chằm chằm Diệp Thạch, nói: “Ta nghe Ô Phượng nóilàconbiếtmột loại phương pháp phá trận đặc biệt, không cần phá trậncũngcó thể dẫn người xuyên qua trậnpháp?”

Diệp Thạch có hơi xấu hổ chà xát tay: “...Vâng.”

Bạch Thần Tinh thở ra một hơi, nở nụ cười bất đắc dĩ rồi nói: “Sao ta lạikhông

biếtlàtrongmấy

quyểnsách

trận

phápcủaBạch

giacóchéploạitrậnthuật nàyvậy?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vô tội chớp chớp mắt: “Đây là tuyệt chiêu độc môncủa con…”

“Con đãgặpMộ Thầnrồi?”Bạch Thần Tinh cắt đứt câu Diệp Thạch đang nói.

Diệp Thạch kinh ngạc mở to mắt, lập tức có hơi ngại ngùng gật đầu:

“Vâng. Phụ thân biết ạ?”

“Ta biết mà. Nếu con không gặp được Mộ Thần thì chỉ sợ con đã vội vã tìm hắn cả ngày, làm sao có tâm tình đi phá cái gì mà trận pháp thượng cổ chứ.” Bạch Thần Tinh nói với vẻ tức giận.

Diệp Thạch mím môi, trộm dò xét Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ kỳ thật phụ thân cũng không ngốc mà nhỉ. Không biết tại sao lúc trước lại bị Diệp Tầm lừa thảm như vậy nữa.

“Hẳn là con dùng ngọc bội truyền tống dẫn bọn họ tiến vào trận pháp đúng không? Để vẽ ngọc bài truyền tống thì cần phải đồng thời tinh thông trận pháp và minh văn, vật kia tất nhiên là không phải từ tay con.”

Vẻ mặt Diệp Thạch sợ hãi than, “Phụ thân đại nhân, ngài đúng là đoán như thần!”

“Ô Phượng nói trận pháp kia là trận pháp thượng cổ thất cấp trung kỳ, vậy mà Mộ Thần lại vẽ ra được ngọc bài truyền tống nhằm vào loại trận pháp này, trận pháp thuật và minh văn thuật của hắn xác thực đều không kém.” Bạch Thần Tinh lẩm bẩm nói.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, vội vàng nói: “Đúng vậy! Đúng vậy!

Mộ Thần rất lợi hại!”

“Hiện tạihắnhẳn chính là Trần Mộctrongcông hội trận pháp sư.” Ngón tay Bạch Thần Tinh nhẹ gõ mặt bàn nói.

https://thuviensach.vn

“Đúng vậyạ, Mộ Thần sợ bị ngườitacoi trọngnêndịch dung rất xấu, rất xấu.Bằng không Mộ Thần ưu tú như thế,conthậtsựkhông yên tâmđặthắn ở

trận pháp tháp đâu!” Diệp Thạch vuốt cằm nói.

Bạch Thần Tinh lạnh lùng cười nhạo một tiếng: “Thiên tàiởTrung Châu nhiều như vậy, Mộ Thần hắn khôngcóchỗ nương tựa,chỉ có một mình,vậy hắndựa vào cái gìmà đượcngườitacoi trọng?”

Diệp Thạch có hơi tức giận nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Mộ Thần rất lợi hại,mấy tênthiên tàiởTrung Châu đều khôngcócách nàoso sánh vớiMộ

Thần!Mộ Thần cái gìcũng biết, hắnđãhấp thu Thanh Như Hiểu Thiên, là võ hoàng cửu tinhrồi…”

Bạch Thần Tinh tức giận hỏi Diệp Thạch: “Thanh Như Hiểu Thiên là dị hỏatrong bí cảnh? Tại sao con không hấp thu mà lại cho Mộ Thần?”

“Con…Conlạikhông có chỗdùngtới.” Giọng Diệp Thạch nhỏ dần.

Bạch Thần Tinh tức giận trừng Diệp Thạch, “Không dùngtới? Sao lại không dùngtới!Nếu có dịhỏa, ít nhấtlúcđối địchsẽ cónhiềuhơnmột thủ

đoạn.”

Diệp Thạch bĩu môi, không nói gì.

Bạch Thần Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Diệp Thạch:

“Lần này đi bí cảnh, chỗ tốt toànđượcMộ Thầnthu.”

Diệp Thạch vội nói: “Không có, không có.” Diệp Thạch lấy ra một cái hộp ngọc, nói: “Mộ Thần nói thứ nàycó tác dụng vớingài,kêu concầmđưa chongài.”

“ÂmLinhTinh?” Đôi mắt Bạch Thần Tinh co lại, nói: “Đúngthật là thứ

tốt,coi như thằng nhóckia thức thời.” Thức thời không có ăn mảnh. Giá trị

của Âm Linh Tinh cũng không nhỏ hơn dị hỏa.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn môi nói: “Mộ Thầnluônrất tốtmà!”

Bạch Thần Tinh trừng Diệp Thạch, đứa con này của hắn vừa gặp được chuyện liên quan tới Mộ Thần liền không trị được. “Tìm một cơ hội rồi con hẹn hắn lén gặp ta.”

“Phụ thân, ngài muốn làm gì Mộ Thần!?!” Diệp Thạch tràn đầy đề

phòng hỏi.

Bạch Thần Tinh tức giận trừng Diệp Thạch: “Làm sao? Ta còn có thể

làm gì hắn? Không phải con kêu ta tẩy kinh phạt tủy cho hắn sao?”

Diệp Thạch mở to mắt, lập tức đầy vui mừng nói: “Phụ thân, ngài thật tốttt.”

Trên gương mặt Bạch Thần Tinh lộ ra nụ cười khổ. Mộ Thần chính là tử huyệt của Diệp Thạch, muốn lấy lòng Diệp Thạch thì có vẻ chỉ cần đối tốt với Mộ Thần là làm ít công nhiều.

Diệp Thạch lấy ra mấy chục bình đan dược đặt ở trước mặt Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh đảo qua mấy chục bình đan dược, nói: “Toàn bộ đều là đan dược thất cấp.”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng ạ, là Mộ Thần nhờ con bán ra ngoài.”

Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Luyện đan thuật của thằng nhóc đó xác thực không tồi, hẳn đã là thất cấp hậu kỳ rồi, chỉ cần có thêm nữa điểm cơ

duyên thì hắn tùy thời đều có khả năng bước vào bát cấp.”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy. Đến lúc đó Phản Linh Đan của mẫu phụ cũng có thể để Mộ Thần luyện, Mộ Thần có xác xuất luyện đan thành công rất cao đó.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh nhíu mày nói: “Chuyện này để đến lúc đó rồi nói sau.”

Cho dù có đạt được phương thuốc thì việc tìm linh thảo cũng cần không ít thời gian. Mộ Thần có tiến độ kinh người, nói không chừng đến lúc đó, hắn thật sự có được năng lực luyện ra Phản Linh Đan.

Lão gia ở đan tháp kia có giá trị con người rất cao, tính tình lớn, không dễ mời. Hắn đã chuẩn bị bất chấp xấu hổ, bất chấp giá cả mời lão già kia ra tay, nhưng dù là như thế, lão già kia cũng chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi.

Đương nhiên, nếu đến lúc đó Mộ Thần đã có năng lực luyện ra đan dược bát cấp hậu kỳ thì càng bớt việc.

“Gần đây có người đan tháp tới đây dò hỏi đấy, con thu liễm lại một chút đi.” Bạch Thần Tinh chợt nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Đan tháp ư? Đan tháp phái người tới đây làm gì?”

Bạch Thần Tinh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thạch: “Lúc trước vị

kia nhà con bán không ít đan dược thất cấp ra ngoài, mà còn đều là đan dược thất cấp thượng phẩm, tuy rằng hắn đã rất cẩn thận, nhưng bỗng xuất hiện nhiều đan dược thất cấp không rõ lai lịch như vậy vẫn khiến cho người có tâm chú ý tới. Phỏng chừng là đan tháp muốn mời chào hắn.”

Diệp Thạch đầy hưng phấn nói: “Mộ Thần chính là được tranh đoạt như vậy đó. Nhưng mà, hắn là của con!”

Bạch Thần Tinh cười bất đắc dĩ, đôi mắt đảo qua vài bình đan dược trên bàn, chợt từ trong đám đó bắt lấy một bình đan dược.

Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Phụ thân, sao vậy ạ?”

https://thuviensach.vn

“LàTốTâmĐan?” Đôi mắt Bạch Thần Tinh lập tức rụt lại.

Diệp Thạch khó hiểu hỏi Bạch Thần Tinh: “Phụ thân, đan dượcnàylàm saoạ?”

Bạch Thần Tinh híp mắt nói: “Loại đan dượcnàycó thể gia tăng khả

năng đột phá võ tông cựclớn.Nhưng, phương thuốcTốTâmĐan lưu truyền tới nayđãkhôngcòntrọn vẹn,córất nhiều người muốn phục hồi phương thuốclạinhư cũ, nhưngđềukhông có thành công.Mộ Thầncó được nó từchỗ

nào?”

Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền nói: “À,Mộ Thần am hiểu nhấtlàphục hồi phương thuốclạinhư cũ, cho nên phương thuốcnàynhất định làdohắn phục hồilại.”

“Nói chovị của của conbiết,nếu hắnluyệnraloạiđan dược nàythìđừng bán rangoài nữa.” Vẻ mặt Bạch Thần Tinh nghiêm túc.

Diệp Thạch vội gật đầu: “Dạ!”

Bạch Thần Tinh cúi đầu, Mộ Thần ưu tú như thế, hắn coi trọng Diên Tinh thật sự chỉ là bởi vì thích con mình?…

…

Trận pháp tháp.

“Connóilà,Bạch Diên Tinhkhông có phá trận lại mang cácconxuyên qua trận phápkia được?” Hà Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Nguyệt.

Hà Tĩnh Nguyệt vội gật đầu nói: “Đúng vậyạ.”

Hà Hiền nhíu mày nói: “Ylàm như thế nào được?”

https://thuviensach.vn

“Yđánhramột ít pháp quyết phức tạp trước trận pháp, trận pháp liền sáng lên, sau đóbọnconliềnđixuyên qua.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

“Khôngcólý!” Hà Hiền nhăn chặt mày, tràn đầy hoang mang.

“Có vấn đề gì saoạ?” Hà Tĩnh Nguyệt mê mang hỏi.

Hà Hiền thở dài nói: “Ta chưa bao giờ nghe nói Bạch gia có loại thủ

đoạn này, ngược lại có một loại phương pháp có thể truyền tống, chính làdùngngọc bài truyền tống,nhưng mà cách làmngọc bài truyền tống đã thất truyềntừ lâu rồi.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Nhưng conkhông thấy Diệp Thạchcódùng ngọc bàimà?”

“Cũng có lẽ làycódùng,nhưngcon lạikhông phát hiện,hoặccũng có lẽ là thủ đoạndoBạch gia che dấu.” Hà Hiền như có điều suy nghĩ.

Hà Tĩnh Nguyệt cắn môi, nếu như đó là thủ đoạn do Bạch gia che dấu, vậy chênh lệch giữa trận pháp tháp và Bạch gia so với trong tưởng tượng của nàng lại càng lớn.

“Concảm thấy Trần Mộckiathế nào?” Hà Hiền hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt trầm tư một hồi mới nói: “Làmột ngườirấtxuất sắc!”

Hà Hiền nói: “Cái người này… Ta có chút không cân nhắc ra, nhưngmong là đừng cólạiliên quan gì tớiBạch gia.”

Hà Tĩnh Nguyệt không cho là đúng, cười nói: “Ông nội, ngài đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tình huống như Bạch Diên Tinh sao có thể xuất hiện tới hai lần.”

“Cũng phải. Nhưng mà, Trần Mộc và Bạch Diên Tinh rất thân?” Hà Hiền hỏi.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Vâng.”

“Cẩn thận một chút đi, đừngđể chongười nàybịBạch Diên Tinh bắt cócmất.” Hà Hiền nghiêm túc nói.

“Hẳn là không thể nàođâu...” Hà Tĩnh Nguyệt có hơi chần chờ nói.

“Tốt nhấtnênkhuyên nhủ Trần MộccáchBạch Diên Tinh xa một chút.Tuy rằng Trần Mộc không tồi, nhưng Bạch giarấtbài ngoại,mà diện mạoTrần Mộc lại như vậy, Bạch gia tuyệt đối sẽ không đồng ýchoTrần MộccướiBạch Diên Tinh.” Hà Hiền nói.

Hà Tĩnh Nguyệt trừng mắt nhìn, nói: “Ông nội, ngàiđanghoài nghirằngTrần Mộc thích Bạch Diên Tinh?Không thể nàođâu!”

Hà Hiền thở ra một hơi, nói: “Tuy rằng khôngcókhả nănglắm, nhưngmà bọn họ thật sựquáthân cận.”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Ngài nói cũng phải.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

256. Chương 256

Mộ Thần ở bên trong Linh Tháp, không ngừng dung hợp Thanh Minh Diễm với Thanh Như Hiểu Thiên.

Hai loại dị hỏa chậm rãi giao hòa nhau, triệt để dung hợp thành một, thực lực Mộ Thần cũng được củng cố ở cảnh giới võ hoàng cửu tinh.

Linh Tháp lượn vòng chung quanh Mộ Thần, “Chúc mừng tháp chủ

đại nhân, thực lựccủangươivớitức phụ ngươi rốt cụccũng cáchra một chút chênh lệch,trongngắn hạn không cần lo lắng bị tức phụ ngươi bạolực gia đình rồi ha.Tháp chủ đại nhân,có phảibây giờ ngươiđang cócảm giác như

trút được gánh nặngkhông?”

Mộ Thần nhìn Tháp Linh không ngừng lượn vòng quanh, cười lạnh nói: “Chờtới khita bóp chết ngươi, ta mới có thể cảm giácnhưtrút được gánh nặng.”

“Ôi, tháp chủ đại nhân, ngươi thậtlàtàn bạomà, ngươithế mà lại muốnbóp chếtTháp Linhthiên chân khả áinhưta, ngươiđúng là cố tình gây sự.” Tháp Linh vỗ vỗ cánh, đôi mắt tràn đầy vô tội nháy nháy.

Mộ Thần chậm rãi đứng lên, nguyên lực hùng hậu trong thân thể khiến cho Mộ Thần không khỏi âm thầm vui sướng, muốn ở thế giới này đứng vững gót chân, quan trọng nhất vẫn là thực lực!

https://thuviensach.vn

Với loại gia tộc như Bạch gia, nếu hắn không lấy ra đủ thực lực thì sẽ

định trước là vô duyên với Diệp Thạch.

Mộ Thần mở cửa, đi ra ngoài.

“TrầnMộc, có người đưatincho ngươinè.” Một thị giả đi tới nói.

“Aivậy?” Mộ Thần hỏi.

“Người nọ cũng không nói gì.” Thị giả nói.

“Cám ơn.” Mộ Thần nhận lấy bức thư quét nhìn, sắc mặt chợt đổi.

Diệp Thạch ở trong thư tóm tắt vụ việc Bạch Thần Tinh đã biết thân phận thật của Mộ Thần, còn có chuyện Tố Tâm Đan, và Bạch Thần Tinh đã đáp ứng tẩy kinh phạt tủy cho Mộ Thần.

“Không ngờnhanh như vậyđãđoán được.” Mộ Thần híp mắt, cảm thấy chính mình có lẽ nên đánh giá lại chỉ số thông minh của “nhạc phụ đại nhân” lần nữa.

“Trần Mộc!” Một giọng nói ôn nhu ẩn chứa vô hạn tình ý vang lên bên tai Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn qua người nọ, giọng điệu thản nhiên: “Mạnh tiểu thư.”

Mạnh Tinh Nhi chậm rãi đi tới bân cạnh Trần Mộc, thấp giọng hỏi:

“Trần Mộc,ngươi sống cótốtkhông?”

“Rấttốt!” Mộ Thần nói.

“Ta nghe nói, ngươirất thânvớiBạch Diên TinhcủaBạch gia?” Mạnh Tinh Nhi hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Phải.Tính cách Bạch thiếu ôn hòa, cũng khôngcó kiêu căng,ở trêntrận phápthuật lạichỉ điểm ta không ít, tarấtcảm kíchy.”

https://thuviensach.vn

Mạnh Tinh Nhi cắn môi, vừa như không muốn, vừa như tiếc nuối nói:

“Đúng làBạch Diên Tinhrấttốt, nhưngylà người Bạch gia.”

Mộ Thần cười nói: “Đúng vậy.Người Bạch gia mắtđềucao hơn đầu, không nghĩ tớiBạch thiếulại cótính tình tốtnhư thế.”

“Song nhi Bạch gia không thể gảra ngoài, ngươivàykhông có khả

năng…” Mạnh Tinh Nhi ngẩng đầu, có chút vội vàng nói.

Sắc mặt Mộ Thần bình thản nói: “Mạnh tiểu thư,có phảingươiđanghiểu lầm cái gìkhông?Quan hệcủa tavà Bạch thiếu khôngnhưngươi tưởng tượng.”

Mạnh Tinh Nhi gật đầu: “Ngươi có chừng mực thì tốt rồi, thân phậnBạch thiếurấtquý, khôngphải…” Ngươi có thể mơ tưởng tới.

“Mạnh tiểu thư còn cóchuyệnkhác sao?” Mộ Thần cắt đứt lời nói của Mạnh Tinh Nhi.

Mạnh Tinh Nhi nhìn Mộ Thần, lắc đầu nói: “Không còn.”

“Vậyta đi trước.” Mộ Thần lạnh lùng nói.

Mạnh Tinh Nhi nhíu mày thầm nghĩ, sao Trần Mộc lại xấu như vậy chứ, không cần đẹp lắm, chỉ cần bình thường một chút cũng được mà.

“Tháp chủ đại nhân, nha đầu kiađangthích ngươiđó nha, ta thật sựđãđánh giá thấp mị lựccủangươi, không nghĩ tới ngươiđã biếnthành người quái dịnhư vậy mà còncó người thích.” Tháp Linh ở trong thức hải Mộ Thần, tràn đầy hưng phấn nói.

Mộ Thần bất đắc dĩ xem thường, “Ngươi thật đúng là để mắt ta, nha đầu kia không có động tâm.” Tuy rằng Mạnh Tinh Nhi không động tâm, nhưng lại không cam lòng hắn thuộc về người khác.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh hì hì cười nói: “Tuy rằngchưađộng tâm, nhưngsớm thôi.”

…

Hà Tĩnh Nguyệt mang theo mấy người đi tới.

“Tĩnh Nguyệt, không nghĩ tới Bạch Diên Tinhlại làcon củaBạch Thần Tinhnhỉ.” Cát Tiểu Điệp nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu nói: “Đúng vậy.Lúc ấy ta cũng hoảng sợ.”

Nhớ tới tình hình khi đó, Hà Tĩnh Nguyệt không khỏi cười khổ. Người Bạch gia từng bước ép sát, nhận định Diệp Thạch học trộm trận pháp thuật của Bạch gia, kết quả thì sao, người ta chính là con của Bạch Thần Tinh –

thiên tài của Bạch gia, đúng là thế sự vô thường.

“Bạch Diên Tinhvẫncònđang tìm mộtngườitên là Mộ Thầnhả? Ta nghe nóiyvìtìm ngườimà đi hẳn ra nước ngoài,vậy cótìm đượcchưa?” Cát Tiểu Điệp hứng thú cười hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Hình nhưlà không có tìm được,takhôngthấy ymang ngườinàovề.”

Cát Tiểu Điệp xuy một tiếng cười nhạo, nói: “Thật đáng tiếc, ta thật muốngặp cái ngườiMộ Thầnkia.” Đáng tiếc, không có người này.

Hà Tĩnh Nguyệt có chút không hiểu hỏi: “TiểuĐiệp,saongươilạiđột nhiên đến trận pháp tháp chúng ta?”

“Bởi vìở đâycóxuất hiện một luyện dược sư thất cấp, ta đến xemcoicó thể mời chào hay không.” Cát Tiểu Điệp nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Luyện dược sưthất cấp?Saotakhông có nghe nóitới?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Đại khái làdongười ta tương đối điệu thấp.” Cát Tiểu Điệp tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Luyện dược sư thất cấpở đanthápcác ngươi còn chưa đủ nhiều sao?

Còn cần ngàn dặm xa xôi chạy đến đâyđểmời chào?” Hà Tĩnh Nguyệt khó hiểu.

Cát Tiểu Điệp nói: “Nhân tàikhông bao giờchênhiều mà.”

“Đâylà aivậy?Thậtxấu!” Doãn Kiến Bình đi bên cạnh Cát Tiểu Điệp tràn đầy chán ghét nhìn Mộ Thần đang dựa cột.

Sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt hơi đổi, nói: “Đó là Trần Mộc,trận pháp sưcủacông hộita, tuy rằngdiện mạo hắnkhôngdễ nhìn, nhưng thực lựclại rấtmạnh, hắnlàvõ hoàngcũnglàmộttrận pháp sư lục cấp.”

Cát Tiểu Điệp có vài phần kinh ngạc, “Không ngờ lạilà một võ hoàng, hắn bao nhiêu rồi, võ hoàng mấy tinhthế?”

“Đại kháicỡhai mươi tuổi, võ hoàng nhất tinh.” Hà Tĩnh Nguyệt có chút không xác định nói.

Cát Tiểu Điệp ngây ra một lúc, nói: “Mới hơn hai mươiá?Vậythật đúng làmạnh,Duẫn sư huynh cũng làởtuổihai mươi sáu mới trở thành võ hoàng, đáng tiếclàdiện mạongười này quá kém.”

Đôi mắt Doãn Kiến Bình chợt lóe sát khí, nóng lòng muốn thử nói:

“Võ hoàngnhất tinhà? Tamuốn khiêu chiến với hắn.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Không tốtlắm đâu.”

Cát Tiểu Điệp cười nói: “Duẫn sư huynhđúnglà hiếu chiến, Tĩnh Nguyệt, ngươiđừnglo lắng, sư huynh có chừng mựcmà.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt nhăn chặt mày, có chút không cam nguyện nói: “Vậy được rồi.”

Mộ Thần dựa cột nhìn đám người Hà Tĩnh Nguyệt xa xa.

Một nam tử diện mạo anh tuấn khẽ quát một tiếng, ngay cả đánh tiếng cũng không liền một chưởng bổ tới Mộ Thần.

Mạnh Tinh Nhi đứng một bên nhìn thấy người nọ đột nhiên ra tay, nhịn không được kinh hô một tiếng.

“Tháp chủ đại nhân, có mộtđứangốc muốn khiêu chiến ngươikìa.”

Tháp Linh hưng phấn thét chói tai trong thức hải Mộ Thần.

Mộ Thần vươn tay, nhanh chóng vẽ ra một đám trận văn, quyền phong Doãn Kiến Bình vừa đụng phải trận văn Mộ Thần vẽ liền bị bị trận văn đánh phản lại, sắc mặt Doãn Kiến Bình trở nên thảm thiết, liên tục lui về

phía sau. Trận văn Mộ Thần vẽ lại bay tới dán lấy Doãn Kiến Bình, một đám nổ tung, Doãn Kiến Bình không thể không lui về phía sau lần nữa.

Mộ Thần vung tay áo, vân đạm phong khinh nhìn Doãn Kiến Bình, một võ hoàng sơ kỳ cũng dám vươn tay với hắn, đúng là không biết sống chết.

Doãn Kiến Bình nhìn Mộ Thần, sắc mặt xanh trắng biến đổi liên tục.

Mạnh Tinh Nhi nhìn Mộ Thần, trái tim đập bình bịch, Mạnh Tinh Nhi thầm nghĩ, trừ khuôn mặt ra, Trần Mộc thật đúng là không thể xoi mói cái gì.

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt nhìn mấy người còn lại, xoay người rời đi.

https://thuviensach.vn

Cát Tiểu Điệp nhíu mày nói: “Tĩnh Nguyệt, trận pháp tháp các ngươithế màlạicòn ẩn tàng cao thủ như thế.Một tayLiệtTrậnThuật vừa rồiđúng làxuất thần nhập hóa,Duẫn sư huynh là võ hoàng nhị tinh,nhưngvõ hoàng tứ tinh,ngũ tinhbạitrên taysư huynhcũng không ít đâu, khôngngờ

lạibị ngườinàybức lui.”

“Những võ hoàng tứ tinh, ngũ tinhkiađều là phế vật sao?” Một giọng nói trêu tức chợt truyền tới.

Cát Tiểu Điệp nhăn chặt mày nhìn qua chỗ thanh âm kia, thấy Diệp Thạch đang vui sướng khi người gặp họa đứng ở một bên.

“Bạch thiếu, sao ngươi lại tới đây?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Cát Tiểu Điệp ngây ra một lúc, đoán được người đến là ai, vẻ giận dữ

trên mặt liền biến mất, lúc nhìn Diệp Thạch có thêm mấy phần cẩn thận.

Diệp Thạch nhún vai, nhìn chằm chằm Doãn Kiến Bình nói: “Ta đếnchơi đùa.Ê, tiểu bạch kiểm, ngươi nhanh nhổ ra đi,nếuhiện tại ngươi không nhổ ra, đời nàyngươiđềumãilà võ hoàng nhị tinhthôi đấy.”

Hà Tĩnh Nguyệt khó hiểu nhìn Diệp Thạch, sắc mặt Doãn Kiến Bình xanh một trận, cuối cùng hộc ra một búng máu.

Sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt kỳ lạ nhìn Doãn Kiến Bình, không ngờ Trần Mộc chỉ dùng một chiêu đã đánh Doãn Kiến Bình trọng thương, hình như

nàng đã đánh giá thấp chiến lực của Trần Mộc rồi.

“Duẫn thiếu, ngươi không sao chứ?” Hà Tĩnh Nguyệt bất an hỏi thăm.

Diệp Thạch chắp tay sau lưng, cười nói: “Hắn không chết được, Trần Mộc ra tayrấtcóchừngmực.”

https://thuviensach.vn

Nghe được lời Diệp Thạch nói, sắc mặt Cát Tiểu Điệp nóng lên, quả

thật quá dọa người.

…

Doãn Kiến Bình bị Trần Mộc đánh một chiêu trọng thương, Cát Tiểu Điệp cũng ngại ngùng lưu lại tiếp, liên mang Doãn Kiến Bình đi vào biệt viện mà trận pháp tháp lâm thời chuẩn bị cho họ.

“Quá yếu,đanthápđều làmột đám thùng cơm.” Diệp Thạch chê bai.

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Trần Mộccũngra tay quá ác, ta vốn nghĩ, hắn xuất thânbìnhthường,nếukếtmộtcái thiện duyênvới ngườiđan thápthìcó lẽsẽ nhờ đượcbọn họluyện đancho.”

Diệp Thạch âm thầm ở trong lòng liếc mắt xem thường, luyện đan thuật của Mộ Thần xuất thần nhập hóa như vậy, hắn cần gì đám ngu ngốc kia.

“Đám thùng cơm kia nhiều lắm chỉlà luyện dược sư lục cấp, có thể

dùngđược gì chứ!” Diệp Thạch khinh thường nói.

Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: “Bạchthiếu, ngươi kiến thức rộng rãi,gặp đượcrất nhiều luyện dược sư thực lực cao cường, nhưngmà Trần Mộclạikhácngươi.”

Diệp Thạch chắp tay sau lưng thầm nghĩ, Mộ Thần đương nhiên không giống mình, bản thân hắn chính là luyện dược sư thất cấp, đan dược cho mình đều phải nhờ hắn mà.

Hà Tĩnh Nguyệt cúi đầu âm thầm suy nghĩ, Cát Tiểu Điệp là cháu gái của Cát Nghị – phó hội trưởng đan tháp, hẳn nếu chỉ là một luyện dược sư

thất cấp phổ thông thì sẽ không kinh động tới nàng mới đúng.

https://thuviensach.vn

“Trần Mộcvừa mới chiếnvớitên kia, không biết có bị thương không, ta đi xem hắnđây.” Diệp Thạch nói.

Khóe miệng Hà Tĩnh Nguyệt co giật, Trần Mộc mạnh mẽ như vậy, sao có thể bị thương được?

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, trong lòng bất đắc dĩ một trận.

Hà Tĩnh Nguyệt thấy Hà Hiền không biết khi nào lại xuất hiện bên cạnh, trong lòng giật mình, “Ông nội? Chuyện vừa rồi ngài đều thấy được?”

Hà Hiền gật đầu: “Đúng.” Người đan tháp cũng quá kiêu ngạo, vừa gặp được tu luyện giả trong trận pháp tháp, không lên tiếng nào liền trực tiếp ra tay, nhưng không nghĩ tới Trần Mộc lại mạnh như vậy.

“Trần Mộc thật đúng là lợi hại.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Hiền híp mắt, thần sắc nghiêm túc nói: “Hắn là trận pháp sư thất cấp.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Thất cấpư?”

Hà Hiền gật đầu: “Đúng vậy,vừa rồihắn ra tay,LiệtTrậnThuật tuyệt đốiđãcó tiêu chuẩn thất cấp, người này tuyệt đối không thểđểBạch giacướp đi.”

Hà Tĩnh Nguyệt cắn chặt răng, ban đầu nàng tưởng chỉ có một thiên tài là Bạch Diên Tinh, không ngờ hiện tại lại có thêm một Trần Mộc.

“Nhưng sao hắn lại muốn ẩn dấu thực lực?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

257. Chương 257

“Sư huynh, ngươi không sao chứ?” Cát Tiểu Điệp nhìn Doãn Kiến Bình, nhăn mày bất an hỏi.

Doãn Kiến Bình cắn chặt răng, tràn đầy khó chịu nói: “Ta không sao.”

“Không nghĩ tới trận pháp tháplại cómột cao thủ ẩn dấu,mà cũng không nghĩ tới Duẫn sư huynhlại có thểđụng trúng người ta, khiến cho ngườita…” Tuy rằng trên mặt Tiết Bân tràn đầy lo lắng, nhưng trong lòng lại là vui sướng khi người gặp họa.

Doãn Kiến Bình tự cho mình rất cao, thấy người ta tuổi nhỏ hơn gã đã tiến vào võ hoàng liền nhịn không được ra tay giáo huấn, kết quả lại lật thuyền trong mương, bị người ta giáo huấn thảm như vậy.

Sắc mặt Doãn Kiến Bình xanh mét.

“Vớimột tayLiệtTrậnThuậtcủa ngườikia,hắntuyệt đối khôngchỉ làlục cấp.” Cát Tiểu Điệp suy nghĩ sâu xa nói.

“Tại sao cáitên quỷxấuxí kia lạiẩn dấu thực lựcchứ?” Tiết Bân không hiểu.

Cát Tiểu Điệp nhún vai nói: “Không biết, người trên đời này thiên kì bách quái, ai biết hắn muốn gì, mục tiêu của chúng ta cũng không phải hắn, không cầnquan tâm tớihắn.”

https://thuviensach.vn

“Hắn tuyệt đối khôngchỉhai mươi tuổi, nhất địnhhắn đãnói dối tuổi!”

Doãn Kiến Bình lạnh lùng nói.

Cát Tiểu Điệp thấy sắc mặt Doãn Kiến Bình thì gật đầu an ủi: “Đúng vậy.Tên quỷxấuxí đókhông chừng đã ba mươi tuổirồi,hoặccũng có khả

năngđãmấy trăm tuổi.”

“Mà tênluyện dược sưkia bị gì vậy nhỉ?Luyện chế raTốTâmĐan, lại lấycái giáđan dược thất cấp phổ thôngmàbán.” Tiết Bân cảm thấy kỳ lạ nói, sẵn tiện dời đi đề tài.

Cát Tiểu Điệp híp mắt nói: “Có lẽlà trongtayngười nọvừa vặn có phương thuốcTốTâmĐan, nhưngmàlại không biết giá trịcủaphương thuốc này.”

“Có người ngốc như vậy sao?” Tiết Bân nói thầm.

Cát Tiểu Điệp lắc đầu nói: “Không biết.”

Trận pháp tháp.

“Mộ Thần,cái têncủađan tháp kia bị ngươi đánh rấtnặngđó.” Diệp Thạch vui sướng khi người gặp họa nói.

Mộ Thần cười nói: “Gần đây thực lựctăngquá nhanh,hơikhuyết thiếu thực chiếnnênlực khống chế không tốtlắm.Nếu ta biết tên kiadởnhư

vậythìta đãnhẹtay hơn rồi.” Hắn đã áp chế nguyên lực ở cảnh giới võ hoàng nhất tinh, kết quả tên kia ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp nổi, với trình độ này mà còn dám có mặt mũi khiêu khích, đúng là không biết sống chết.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Là vậy sao? Tên kia bị vậy cũng đáng.”

Mộ Thần gật đầu: “Quả thật.”

https://thuviensach.vn

“Ừm… Phụ thân ta muốn gặp ngươi.” Diệp Thạch có chút khẩn trương nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu ừ một tiếng.

Diệp Thạch quan sát thần sắc Mộ Thần, cố gắng an ủi: “Ngươi yên tâm đi, phụ thân ta là người tốt đó.”

Mộ Thần thong dong nở nụ cười, nói: “Ta biết, ta biết phụ thân ngươi là người tốt mà.”

Hai ngày trước Bạch Nghị đã chết ở bên ngoài, chết không rõ ràng, nhưng kỳ lạ chính là, Bạch gia có một đệ tử thiên tài dòng chính chết như

vậy mà lại như hạt cát rơi xuống biển, không thể nào tra ra. Bạch Thần Tinh quả là người tốt mà.

“Nếu như phụ thân ngươi không đồng ý gả ngươi cho ta thì làm thế

nào đây?” Mộ Thần mở miệng hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền nói: “Vậy ta sẽ trộm đi theo ngươi!”

Mộ Thần mỉm cười nói: “Ta sẽ dùng hết thảy khả năng để đạt được sự

tán thành của phụ thân ngươi!”

Diệp Thạch cũng cười nói: “Ngươi yên tâm, phụ thân ta rất dễ nói chuyện, ngươi ưu tú như thế, khẳng định sẽ được phụ thân ta thích.”

Mộ Thần gật đầu, “Ừ.”

…

Trong một tòa biệt viện ngoại thành.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thần sắc thản nhiên ngồi ở đối diện Bạch Thần Tinh, còn Diệp Thạch ngồi ở bên cạnh Mộ Thần.

Diệp Thạch mở miệng nói liên miên với hai người, nhưng Bạch Thần Tinh và Mộ Thần đều không nói gì.

Mộ Thần mím môi, cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh. Từ lúc hắn đi tới trước mặt Bạch Thần Tinh, uy áp trên người Bạch Thần Tinh liền ập thẳng tới mặt hắn. Mộ Thần đã ngồi chịu đựng uy áp này suốt một canh giờ

rồi.

Tháp Linh bay tới bay lui trong thức hải Mộ Thần, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

“Tháp chủ đại nhân có nhạc phụ lợi hại như vậy, tương lai ngươi cũng không dễ dàngnha!”

“Tháp chủ đại nhân, nhạc phụcủangươi rấtsoái nha, soái hơnngươinhiều luôn.Ồ,dường như hắn vẫn chưa chấp nhận.”

“Tháp chủ đại nhân, ngươisốngthật không dễ dàngmà.Ngươikhông chỉcó khả năng bị lão bà ngươi bạohành gia đình,mà ngươicòncókhả năng bị nhạc phụcủangươi hành hungđó nha.”

…

“Phụ thân, Mộ Thần rất lợi hạiđó.”Diệp Thạch nói với Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh gật đầu, cười phụ họa: “Ta biết, hắn rất lợi hại.”

Mộ Thần ngầm cười khổ, Diệp Thạch cứ vậy mà tâng bốc hắn sao?

Hắn sắp chống đỡ không nổi nữa rồi kia kìa! Uy áp cấp bậc võ tôn quả

nhiên không phải hắn hiện tại có thể đỡ nổi.

https://thuviensach.vn

“Tháp chủ đại nhân, ngươi không chốngnổi nữa sao?Tức phụngươi tự

hào về ngươinhư vậy,bây giờngươi không thể ngã xuốngđâu đấy!

Ngươimàngã xuốngthì quả thựcrấtdọa ngườiđó.”

Diệp Thạch nhìn thấy khuôn mặt Mộ Thần tái nhợt, rốt cục ý thức được không ổn, y phẫn nộ lên tiếng nói: “Phụ thân!!!”

Uy áp do Bạch Thần Tinh phóng thích nhất thời tiêu tán như khói mây.

Vẻ mặt Mộ Thần thả lỏng, âm thầm thở ra một hơi.

“Mộ Thần, ngươi không sao chứ?” Diệp Thạch lo lắng hỏi.

Mộ Thần lắc đầu nói: “Khôngsao.”

Bạch Thần Tinh cười nói: “Thực lựccủa ngươi tăngquá nhanh, tốt nhất vẫnnênáp chế một chút, nếu không căn cơsẽ dễbất ổn.”

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch vẫn còn buồn bực nhìn Bạch Thần Tinh, Bạch Thần Tinh thấy biểu tình tràn đầy oán hận của Diệp Thạch thì chỉ đành cười bất đắc dĩ.

“Vị này nhà condạogần đâyquáthuậnlợi,chịu một chútáp lực đốivớihắn chỉ có chỗ tốt.” Bạch Thần Tinh ôn hòa nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch có chút nghi ngờ: “Thật á?”

“Tiền bối nói không sai.” Mộ Thần nói.

“Diên Tinh,giờ conđi ra ngoài đi, Mộ Thầnở lạinói chuyệnvới ta.”

Bạch Thần Tinh nói.

Bạch Thần Tinh mỉm cười đùa giỡn: “Sao?Không yên lòngà?

Tacòncóthể làm cái gì chứ,chỉ làthay hắn tẩy kinh phạt tủymàthôi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Được rồi ạ.”

…

Diệp Thạch vừa đi ra ngoài, bầu không khí giữa Bạch Thần Tinh và Mộ Thần nhất thời trở nên khẩn trương.

“Ngươi là ai?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần ngây ra một lúc, liền trả lời: “Ta không rõ ý của tiền bối, ta đương nhiên là Mộ Thần.”

“Ngươi thật sự không rõ sao? Ngươi là“Mộ Thần”?“Mộ Thần” ban đầu?” Bạch Thần Tinh nhìn chằm chằm Mộ Thần, trong mắt xẹt qua vẻ mỉa mai.

Đôi mắt Mộ Thần lộ ra vẻ lạnh lùng thản nhiên. Mộ Thần ngẩng đầu, tiêu sái cười với Bạch Thần Tinh, nói: “Đúng thế, tađúng làkhôngphải.”

Bạch Thần Tinh nhìn vẻ tươi cười trên mặt Mộ Thần, nhíu mày nói:

“Giờnàymàngươi còn cười đượcà, ngươi không rõ lai lịchnhư thế, không sợ

tara taygiết ngươi?”

“Ngài sẽà?” Mộ Thần thưởng thức chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, vô cùng nhàn nhã hỏi.

Bạch Thần Tinh lạnh lùng nhìn Mộ Thần: “Ngươi cholàta sẽ không?”

Mộ Thần cười cười, ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Tinh, gằn từng chữ

một: “Ngươi không dám!”

Trong phút chốc, vẻ âm trầm trên mặt Bạch Thần Tinh như nhỏ ra nước.

https://thuviensach.vn

Trong một nháy mắt, Mộ Thần cảm thấy chính mình sắp bị Bạch Thần Tinh bóp nát cổ.

Bạch Thần Tinh gắt gao nhìn Mộ Thần, Mộ Thần nói đúng, hắn không dám, hắn đúng là không dám. Thái độ của Diên Tinh đối với hắn đã thân cận hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết rõ, địa vị của hắn trong cảm nhận Diên Tinh lại xa xa không bằng Mộ Thần.

“Ngươi đoáncoi,nếu hai ngườichúng ta đồng thời gặp được nguy hiểm, Thạch Đầu sẽ cứu ai?” Mộ Thần tươi cười hỏi.

“Ysẽ cứu ngươi, đó là bởi vì ngươi quá yếu.” Bạch Thần Tinh tức giận nói.

Mộ Thần cười cười, nhún vai: “Có lẽ đi.”

Bạch Thần Tinh giận dữ nói: “Diên Tinh là con ta, vô luận như thế

nào, ta đều là phụ thâny.Ngươi cho làythích ngươithìngươi muốnlàmgì thì làmsao,ycòn nhỏ,tương laiycũng có thểsẽ thích người khác…”

Mộ Thần nâng cằm, suy tư hỏi: “Ngươi xác địnhrằng ysẽ thích người khácsao?”

Diệp Thạch rất bướng bỉnh, nếu hắn chết, Diệp Thạch tuyệt đối sẽ sụp đổ. “Nếu ta bị ngươi giết chết,khả năng y không bao giờ nhận lại ngươi làm phụ thân sẽ lớn hơn khả năng y thích phải người khác.”

Bạch Thần Tinh đánh một chưởng ấn nát cái bàn.

“Ngươi đe dọa ta?” Trong lòng Bạch Thần Tinh nóng lên, rồi lại vẫn cố gắng khắc chế lửa giận.

Mộ Thần cười nói: “Sao có thể chứ, ngài chính là nhạc phụ đại nhân của ta mà, ta lấy lòng ngài còn chưa kịp ấy.”

https://thuviensach.vn

“Cho nên, hiện tại ngươi thật sự đang lấy lòng ta à?” Bạch Thần Tinh hừ lạnh.

Mộ Thần nhún vai nói: “Ta đang nói giỡn với ngài, đang lấy lòng ngài đấy.”

“Ta không nhìn ra có chỗ nào buồn cười.” Bạch Thần Tinh tức giận nói.

“Nếu nhạc phụ đại nhân nhìn không ra thì thôi.” Mộ Thần thong dong nói.

Bạch Thần Tinh cau mày: “Ngươi đi theo bêncạnhDiên Tinhlàcó mục đích gì? Ngươicó ý đồ gìvớiy?”

Mộ Thần dựa vào ghế dựa, hai tay khoanh lại, nghiêng đầu thản nhiên hỏi: “Nếu ta có ý đồthìtiền bối tính làm thế nào đây? Muốn ta rờikhỏiy?”

Bạch Thần Tinh run rẩy trong lòng, nếu Mộ Thần rời khỏi Diên Tinh, Diên Tinh sẽ như thế nào đây? Bạch Thần Tinh quả thực không dám nghĩ

tới.

Cặp mắt Bạch Thần Tinh thiếu điều muốn nứt ra nhìn Mộ Thần, trên mặt Mộ Thần thì treo nụ cười vân đạm phong khinh.

“Ngươi muốn thế nào?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Mộ Thần nhún vai nói: “Khôngphảilà ta muốn thế nào.Mà là tiền bối ngài muốn thế nào? Nhạc phụ đại nhân, kỳ thật ngài không làm gì được ta,vậynên nếukhông ngạithì ngàitốt với ta một chút, ta sẽ nói tốt giúp ngài trước mặt Thạch Đầunha.”

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đe dọa: “Nếu nhưngươiphụlòngDiên Tinh, ta sẽ không bỏ quachongươi!”

https://thuviensach.vn

“Ta thíchy, tất nhiênsẽ không phụlòng y.” Mộ Thần nói với vẻ đương nhiên.

Bạch Thần Tinh thấy biểu tình dù bận vẫn ung dung của Mộ Thần, nhất thời có loại xúc động muốn hộc máu.

“Ngài là phụ thâncủaThạch Đầu, tương laithực lựcta tăng lên, nhất địnhtasẽ hiếu kính ngài thật tốt.” Ánh mắt Mộ Thần nhìn Bạch Thần Tinh tràn đầy thành khẩn.

Bạch Thần Tinh cười lạnh: “Vậyđúng là phải cám ơn ngươithật tốt.”

“Đều là người một nhà, nhạc phụ đại nhân khôngcầnkhách khí như

thế.” Mộ Thần thành khẩn nói.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, nói: “Ngươimuốn cướiDiên Tinhthìcònphải coingươi có bản lãnhđóhay không, Bách Luyện Sát TrậncủaBạch giacũngkhôngdễ qua.”

“À.Thạch Đầucónói, nếu ta khôngmuốn xông quaBách Luyện Sát Trậnthìycó thể trộm rờikhỏiBạch giađi vớita…” Mộ Thần nhìn thoáng qua sắc mặt dữ tợn của Bạch Thần Tinh, nhẹ nhàng cười nói: “Tiền bối yên tâm, tuy rằngThạch Đầu nguyện ýđitheo ta, nhưng ta chắc chắnsẽquang minh chính đạicưới y.Bách Luyện Sát TrậncủaBạch giaà, tacũng muốntớithửmột chút.”

Bạch Thần Tinh căm hận nói: “Ngươi có cái tâmnày là được.”

“Kỳ thật tathấyrấtlạ.Nhạc phụ đại nhân thông minh như vậy,saongàilại bịtênDiệp Tầmkialừabấy nhiêu nămthế?” Mộ Thần có hơi tò mò hỏi.

Nắm tay Bạch Thần Tinh siết chặt, đôi mắt không tự chủ được nhắm lại.

https://thuviensach.vn

Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Trong chuyện này, nếu ban đầu hắn có dũng khí nghĩ sâu hơn, nhất định hắn đã có thể phát hiện không ổn. Nhưng lúc ấy, hắn lại đắm chìm trong đau đớn bị Tâm Dương “phản bội”, nhiều chi tiết đều bị hắn lựa chọn quên đi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

258. Chương 258

Diệp Thạch thấy Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh đi ra thì lập tức nhào qua Mộ Thần.

“Mộ Thần ngươi không sao chứ?” Diệp Thạch bất an nắm chặt cánh tay Mộ Thần hỏi.

“Không sao, tarấttốt, chỉlà vất vảchonhạc phụ đại nhânthôi.” Mộ Thần làm bộ làm tịch nở nụ cười cảm kích với Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh khoanh tay, tức giận nói với Diệp Thạch: “Sao?Sợ ta ăn hắnà?”

Diệp Thạch đỏ mặt nhìn qua Bạch Thần Tinh: “Khôngcó ạ. Mà nè phụ

thân, ngài thật sự dùng quy cách cao nhất để tẩy kinh phạt tủy cho Mộ Thần hả? Ngài đừng chỉ có lệ với con đó nha!”

Bạch Thần Tinh tức giận trừng Diệp Thạch, “Con không tin được ta à!”

Bạch Thần Tinh đúng là dùng quy cách cao nhất, nhưng lại hơi khác khi dùng cho Diệp Thạch. Bạch Diên Tinh dùng phương thức rất ôn hòa với Diệp Thạch, còn với Mộ Thần thì lại dùng loại dược như hổ, hiệu quả

đều không khác biệt lắm, nhưng người sau lại phải ăn không ít đau khổ.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh nhìn sắc mặt bình thản của Mộ Thần, thái độ đối với Mộ Thần không khỏi tốt hơn trước. Tuy rằng quá trình tẩy kinh phạt tủy hết sức thống khổ, thậm chí có thể xưng là sống không bằng chết, nhưng từ đầu tới cuối Mộ Thần lại không hừ một tiếng nào.

So sánh với Diệp Thạch có tư chất được trời ưu ái thì tư chất Mộ Thần lại quá kém, nhưng dù là có tư chất như thế Mộ Thần lại vẫn có thể đi ở

phía trước Diệp Thạch, có thể thấy tài trí Mộ Thần đáng sợ cỡ nào.

Mộ Thần thầm nghiến răng, sau khi tẩy kinh phạt tủy thì Mộ Thần cảm thấy tốc độ mình hấp thu nguyên lực đã nhanh gấp hai ba lần lúc trước, nhưng mà, Bạch Thần Tinh cũng quá ác độc!

“Mộ Thần vẫn là võ hoàng cửu tinh mà?!” Diệp Thạch có chút buồn bực nói.

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ liếc mắt với Diệp Thạch: “Tẩy kinh phạt tủy là cải thiện tư chất, chứ không thể trực tiếp tăng lên thực lực được. Tư

chất Mộ Thần kém hơn con nhiều, nhưng sau khi tẩy kinh phạt tủy thì tốc độ tu luyện hẳn là có thể tăng lên gấp ba lần.”

Diệp Thạch lậư tức tràn đầy hưng phấn: “Thật ạ? Vậy thì tốt quá.”

Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng vô cùng hưng phấn của Diệp Thạch thì trong lòng có chút bất an. Chưa tới hai mươi tuổi đã là đại sư năm môn học thuật thất cấp, là võ hoàng cửu tinh, là người có dị hỏa sắp lên bát cấp, còn là người kế thừa Linh Tháp, Mộ Thần nếu cứ đi lên như vậy, hắn cũng rất khó áp chế nổi người này. Mà Diên Tinh đối với Mộ Thần thì nói gì nghe nấy, nếu như người này có rắp tâm gì với Diên Tinh…

Bạch Thần Tinh cắn chặt răng, áp chế bất an trong long. Từ những gì hắn điều tra ra được ở Huyền Phong, Mộ Thần đích thật là rất thích Diên Tinh.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân, gần đây thực lực Mộ Thần tăng quá nhanh, cócáchgìđểcủng cốkhông ạ?” Diệp Thạch chớp chớp mắt hỏi.

Bạch Thần Tinh cười nói: “Đương nhiên là có.”

“Là cáchgìạ?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Thần Tinh thuận miệng nói: “Tập luyệnnhiều hơn thì sẽtốtthôi, nếunhư conkhông để ýthìta có thể bồi luyện Mộ Thần.”

Sắc mặt Mộ Thần nhất thời hơi đổi, Tháp Linh ở trong thức hải Mộ

Thần vui sướng khi người gặp họa kêu lên, “Mộ Thần,xem rangươiđã chọc trúngnhạc phụrồi nha.Hắn muốn đích thân ra tay giáo huấn ngươikìa.Ngươi xong đờirồi, ngươi sẽ bị đánh thành tàn phế,hô hô hô…”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch có hơi chần chờ nói: “Phụ thân, ngài tự mình ra tayhả?”

Bạch Thần Tinh vân đạm phong khinh cười, “Làm sao? Con không coi trọng phụ thân con sao? Người bình thường muốn ta bồi luyện thì ít nhất cũng phải lấy ra mấy vạn nguyên thạch trung phẩm một ngày đấy, cơ hội này cũng không phải thường có đâu. Ta tự mình ra tay thì có có chừng mực hơn, chứ nếu tùy tiện tìm một võ tông thì chỉ sợ sẽ làm vị này của con bị

thương đó nha.”

Diệp Thạch nghe xong lời Bạch Thần Tinh nói, nhìn qua Mộ Thần, thấp giọng hỏi: “Mộ Thần, ngươi cảm thấy sao?”

Mộ Thần nói: “Có tiền bối bồi luyện thì ta tất nhiên là cầu còn không được, chỉ sợ chậm trễ chuyện của tiền bối.”

Bạch Thần Tinh cười dịu dàng với Mộ Thần, “Yên tâm, chút thời gian ấy ta vẫn phải có.”

https://thuviensach.vn

Ngữ khí Bạch Thần Tinh dịu dàng như nước, nhưng Mộ Thần lại nghe ra một cỗ âm độc nói không nên lời.

Tiểu tháp tại Mộ Thần thức hải lý chung quanh loạn chuyển, “Tháp chủ đại nhân, ngươi nên chuẩn bị đan dược chữa bán thân bất toại nhiều một chút đi, mấy ngày kế tiếp không dễ qua lắm đâu nha.”

Mộ Thần: “…”

Trong biệt viện trận pháp tháp, nơi mà đám người đan tháp đang ở lâm thời.

“Tra được rồi.” Doãn Kiến Bình đi tới, “Có người may mắn phục hồi lại phương thuốc Tố Tâm Đan như cũ, nhưng đã bị Bạch gia mời chào rồi.”

Cát Tiểu Điệp nhíu mày, có chút kinh ngạc: “Động tác Bạch gia sao nhanh vậy?”

“Bạch gia dù sao cũng là địa đầu xà, bọn họ nhanh chân đến trước cũng không lạ.” Doãn Kiến Bình châm chước nói.

Cát Tiểu Điệp nhẹ hít một hơi, bất đắc dĩ nói: “Người đã vào Bạch gia rồi, giờ còn muốn mời chào cũng khó.”

“Chúng ta có thể mua phương thuốc từ trong tay Bạch gia.” Tiết Bân nói.

Cát Tiểu Điệp lắc đầu: “Sợ là rất khó.” Bạch gia là trận pháp thế gia, cũng không thiếu nguyên thạch.

“Hình như Bạch Thần Tinh tiền bối đang muốn nhờ lão tổ ra tay luyện chế Phản Linh Đan.” Doãn Kiến Bình nói.

Trên mặt Cát Tiểu Điệp lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói: “Nhờ lão tổ ra tay á? Lão tổ đã mấy chục năm chưa xuất quan, Tố Tâm Đan tuy không tồi, https://thuviensach.vn

nhưng còn chưa đủ phân lượng để nhờ lão tổ ra tay đâu.”

Doãn Kiến Bình gật đầu: “Phải đó. Nhưng mà, người đã bị Bạch gia mời chào rồi, mà Bạch Thần Tinh lại chỉ có một yêu cầu này.”

Cát Tiểu Điệp nhăn chặt mày: “Bạch Thần Tinh muốn nhờ lão tổ

luyện chế Phản Linh Đan?”

“Đúng vậy. Nghe nói mẫu phụ của Bạch Diên Tinh còn sống, nhưng mà không biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh, cần có Phản Linh Đan để cứu mạng.” Doãn Kiến Bình nói.

Cát Tiểu Điệp tràn đầy cảm thán: “Bạch Diên Tinh đối với người nọ, thật đúng là không còn gì để nói.”

Tiết Bân cũng đồng ý: “Còn không phải sao, Bạch Thần Tinh cô độc nhiều năm, vốn tưởng rằng là vì Hạ Nhược Tuyết, nào ngờ lại là vì một người khác.”

Cát Tiểu Điệp nhăn mày nói: “Chuyện mời lão tổ ra tay, chúng ta không làm chủ được, chỉ có thể xem xem còn có cách nào khác từ trong tay Bạch gia mua phương thuốc kia không. Nếu có thể trực tiếp gặp luyện dược sư kia thì tốt rồi.”

Tiết Bân nhíu mày: “Hình như người nọ đã bị Bạch Diên Tinh giấu đi rồi.”

Cát Tiểu Điệp cắn môi nói: “Không biết phương thuốc Tố Tâm Đan kia là do người nọ ngẫu nhiên có được, hay là do chính người nọ phục hồi lại. Nếu như đó là do bản thân người nọ phục hồi, vậy người nọ cũng có thể

có năng lực phục hồi lại những phương thuốc quý trọng khác.”

“Hẳn là không đến mức đó đâu, nếu thật sự có một luyện dược sư như

vậy, thì thanh danh của người nọ đã sớm truyền xa.” Doãn Kiến Bình https://thuviensach.vn

không cho là đúng.

Bạch gia.

“Phụ thân, người đan tháp không đồng ý ạ?” Diệp Thạch hỏi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh lắc lắc đầu, nói: “Không có, ban đầu ta cũng không trông cậy bọn họ sẽ đồng ý, Tố Tâm Đan tuy không tồi, nhưng nó vẫn chưa đủ tư cách để cho vị trong đan tháp kia ra tay, ta làm như thế chỉ là vì dẫn dắt sự chú ý của bọn họ, chứ nếu để cho người đan tháp tra tiếp, chỉ sợ họ

sẽ tra tới Mộ Thần.”

Diệp Thạch gật đầu “à” một tiếng, nhíu mày nói: “Phụ thân, người đan tháp ra giá quá lớn, kỳ thật Mộ Thần không bao lâu nữa sẽ là đan sư bát cấp hậu kỳ, chúng ta căn bản không cần phải đi cầu lão gia kia, huống chi con còn nghe nói, xác xuất thành công lão gia kia luyện ra đan dược bát cấp thượng phẩm cũng không cao lắm.”

Bạch Thần Tinh đen mặt, nếu như người nói lời này là người khác, Bạch Thần Tinh đã sớm chỉ thẳng mặt mắng te tát, ngươi nghĩ luyện dược sư bát cấp hậu kỳ là cải trắng ấy à? Chênh lệch giữa thất cấp và bát cấp rất lớn, bằng không tại sao đan tháp chỉ có một luyện dược sư bát cấp hậu kỳ

chứ.

Đáng tiếc, người nói lời này chính là Diệp Thạch…

Bạch Thần Tinh chỉ đành phải dùng vẻ mặt ôn hoà mà nói: “Chỉ là để

ngừa vạn nhất thôi, đến lúc đó mình lại có nhiều hơn một lựa chọn đúng không.”

Diệp Thạch miễn cưỡng gật đầu: “Cũng đúng…”

https://thuviensach.vn

“Nhưng mà không nghĩ tới Mộ Thần lại có thể phục hồi lại phương thuốc Tố Tâm Đan, hắn thật đúng là lợi hại.” Bạch Thần Tinh không thể

không cảm thán một câu.

Diệp Thạch gật đầu, tự hào nói: “Mộ Thần vốn đã rất rất lợi hại!”

Bạch Thần Tinh: “…” Tuy rằng thái độ của tên Mộ Thần kia đối với hắn không ra làm sao, nhưng khi hắn hỏi Mộ Thần về phương thuốc Tố

Tâm Đan, Mộ Thần không nói hai lời liền đưa cho, coi như cũng thức thời.

Diệp Thạch dùng đôi mắt trông mong nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Phụ

thân, phương thuốc kia rất quý đó nha, ngài phải trợ cấp Mộ Thần thêm một chút mới được đó.”

“Ngày thường con trợ cấp hắn còn chưa đủ nhiều sao? Cho con bao nhiêu nguyên thạch, con đều đưa hết cho hắn.” Bạch Thần Tinh tức giận nói.

Diệp Thạch có chút xấu hổ trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Tiểu Tháp Linh nói nó cần có thêm rất nhiều nguyên thạch mới có thể chữa trị tốt, mà nó được chữa trị tốt, Mộ Thần mới có thể càng ngày càng lợi hại.”

Bạch Thần Tinh nhíu mày, “Mộ Thần lợi hại như thế, con sẽ bị người ta bỏ ra quá xa, nếu người ta không còn cần con thì con làm sao đây?”

Diệp Thạch cắn môi, bất an nói nhỏ: “Sẽ không đâu.”

Bạch Thần Tinh thở dài nhìn Diệp Thạch: “Cho dù hắn đối tốt với con, thì con cũng phải lưu lại một tâm nhãn.”

Diệp Thạch hít nhẹ một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nếu, nếu hắn thật sự thay lòng đổi dạ, con cũng ngăn không được… Nhưng Mộ Thần sẽ không đâu, ngay cả Trang Du cũng không bắt được Mộ Thần mà, Trang Du ai cũng bắt được, thế nhưng lại không bắt được Mộ Thần!”

https://thuviensach.vn

Nghe Diệp Thạch nhắc tới Trang Du, trên mặt Bạch Thần Tinh liền hiện lên vẻ hung ác.

Tung tích Mệnh Tộc mơ hồ không thể định, hắn tuy đã phái người tra xét nơi Trang Du đang ở, nhưng lại không thu hoạch được gì.

“Phải rồi phụ thân, con nghe nói Bạch Nghị đã chết ạ?” Diệp Thạch vui sướng khi người gặp họa nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu, sắc mặt như thường: “Đúng vậy. Hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong bí cảnh.”

Diệp Thạch híp mắt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, “Vận may của hắn thật kém, nhưng ai bảo hắn cùng một chỗ với Trang Du đâu. Tiện nhân Trang Du kia chính là mệnh khắc phu, nam nhân cùng một chỗ với tiện nhân đó đều sẽ bị khắc chết.” Diệp Thạch nói xong lời cuối cùng, liền ha ha nở nụ cười.

Bạch Thần Tinh nhìn vẻ tươi cười trên mặt Diệp Thạch, khóe miệng cũng cong lên.

“Phụ thân, ngài chỉ điểm Mộ Thần lâu vậy rồi, thực lực Mộ Thần thế

nào ạ?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Thần Tinh cười nói: “Không tồi không tồi, rất tốt. Tuy rằng chỉ

có thực lực võ hoàng, nhưng mà rất có ánh mắt.” Một võ hoàng lại có thể

chịu đựng như vậy, đúng là không dễ dàng!

Diệp Thạch lên tiếng, cười nói: “Mộ Thần rất mạnh.”

Bạch Thần Tinh gật gật đầu, nói: “Đúng thật.”

“Nhưng mà lúc Mộ Thần rời đi lại không chịu lên tiếng gọi con.” Diệp Thạch buồn bực nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh cúi đầu thầm nghĩ, thằng nhóc Mộ Thần kia coi như

thức thời, nếu không để Diên Tinh thấy Mộ Thần mặt mũi bầm dập, chỉ sợ

Diên Tinh sẽ có thành kiến với mình mất.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

259. Chương 259

Trận pháp tháp.

Hà Tĩnh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nhìn Trần Mộc cả người mập mạp, hành động chậm chạp, “Trần Mộc, ngươi bị sao vậy?”

Mộ Thần cười gượng: “Không sao, gặp phải một chút phiền phức, nhưng đã qua rồi.”

“Ngươi bị người ta đánh? Ngươi đắc tội với ai hả? Ai đánh ngươi thành như vậy??” Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày hỏi.

Mộ Thần miễn cưỡng cười: “Hà tiểu thư, thật sự đã giải quyết.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Trần Mộc, trong lòng nghi hoặc không thôi. Là người nào chứ? Đánh Trần Mộc toàn thân đều sưng lên không biến mất được, nhưng lại không đánh chết Trần Mộc? Tính tình Trần Mộc rất tốt mà, hắn đắc tội với ai đây?

Mộ Thần gắt gao siết chặt tay, tên hỗn đản Bạch Thần Tinh ra tay thật độc, tên cặn bã này!!

“Tháp chủ đại nhân, tục ngữ đã nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi không chịu nổi thì cầu xin tha thứ là được rồi, hoặc là ngươi kêu cứu mạng đi, kêu lão bà ngươi đến ấy, cần chi mà chịu chết như vậy.” Tháp Linh bất đắc dĩ nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần liếc mắt xem thường, muốn hắn cầu xin Bạch Thần Tinh tha thứ á? Hắn bị điên mới có thể cầu xin Bạch Thần Tinh ấy.

Mộ Thần vận chuyển nguyên lực, hung hăng cắn chặt răng, tên hỗn đản Bạch Thần Tinh kia đánh tới mức máu ứ đọng, ngay cả ăn đan dược cũng không được, chỉ có thể chờ miệng vết thương tự khôi phục.

“Tháp chủ đại nhân, có vài người mình đắc tội không nổi đó. Ngươi nói coi, đang tốt lành ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch với Bạch Thần Tinh đâu? Gặp báo ứng rồi thấy chưa?” Tháp Linh u oán nói.

Mộ Thần siết chặt tay, chẳng lẽ muốn hắn khúm núm trước mặt cái tên Bạch Thần Tinh ngu ngốc kia sao?

Dù Bạch Thần Tinh có phẫn nộ thì cũng không dám đánh chết hắn, đánh cho tàn phế cũng không thể. Dù Bạch Thần Tinh có nhìn hắn không vừa mắt thì vẫn phải tẩy kinh phạt tủy giúp hắn. Hắn có được nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng chỉ chịu một chút đau đớn da thịt mà thôi, để tên Bạch Thần Tinh kia xuất ra hết bực tức thì tính gì?

“Cao thủ vừa ra tay liền biết, Bạch Thần Tinh ra tay thật sự rất có chừng mực. Đánh ngươi đau, nhưng lại không thương tới gân cốt.” Tháp Linh tràn đầy cảm thán.

Mộ Thần đen mặt, lạnh lùng nói: “Nếu Bạch Thần Tinh nghe được lời ngươi nói, hắn nhất định sẽ rất vui.”

Chờ thực lực của hắn đủ mạnh, hắn sẽ tạo lại cái Tháp Linh ăn cây táo rào cây sung này một lần nữa thành một thứ nghe lời.

“Kí chủ đại nhân, tuy rằng ngươi chịu khổ không ít, nhưng nguyên lực lại ngưng thực hơn rất nhiều nha!” Tiểu Tháp Linh nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, thực lực của hắn quả thật tiến bộ quá nhanh, nếu cứ

tiếp tục như vậy, để thăng cấp võ tông thì dễ dàng, nhưng để thăng cấp võ tôn thì sẽ có chút khó khăn.

Mộ Thần lấy ra một quyển pháp quyết Ngưng Nguyên, nghe nói trong quyển sách này có ghi lại thuật pháp dùng để tinh luyện nguyên lực, nếu tu luyện quyển sách này tới đại thành thì có thể gia tăng tỷ lệ đột phá võ tông, võ tôn. Đây là Bạch Thần Tinh đưa cho hắn.

Nhớ tới bộ dáng Bạch Thần Tinh không cam lòng, rồi lại không thể

không đưa sách cho mình, trong lòng Mộ Thần liền có một cỗ khoái ý kỳ

lạ.

“Tháp chủ đại nhân, ngươi đã bị người ta đánh thành như vậy mà còn cười ra được, ngươi có chứng thích ngược hả?” Tháp Linh kêu to.

Mộ Thần hóa linh hồn lực thành một bàn tay, tát tới hư ảnh Tháp Linh, Tháp Linh bị dọa chạy trối chết.

Trận pháp tháp.

“Ông nội, ngài nói là, có người phục hồi lại được phương thuốc Tố

Tâm Đan?” Hà Tĩnh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc.

Hà Hiền gật đầu: “Đúng vậy, không biết là do phục hồi lại phương thuốc, hay là ngoài ý muốn tìm được phương thuốc Tố Tâm Đan. Người đan tháp chính là tới vì luyện dược sư đó.”

“Hèn gì người đan tháp lại đột nhiên tới đây.” Hà Tĩnh Nguyệt dừng một chút, lại khó hiểu hỏi: “Nhưng sao lại không nghe chút tiếng gió nào?”

Tố Tâm Đan là một trong số ít những đan dược có thể đề cao tỷ lệ võ hoàng thăng cấp võ tông, đan dược này còn có thể sử dụng cùng với đan https://thuviensach.vn

dược khác để điệp gia đề cao thêm tỷ lệ tiến vào võ tông, nó quả thật là vật báu vô giá.

Hà Hiền nhíu mày nói: “Ta đã dò xét thử, phát hiện trước đó lục tục có không ít đan dược thất cấp xuất hiện trong chợ, phẩm chất đều rất cao, trên cơ bản đều là đan dược thất cấp thượng phẩm. Người nọ mỗi lần đều dùng thân phận không giống, đan dược lại là phân tán bán ra, cho nên cũng không khiến cho mọi người chú ý.”

“Nhưng cũng không biết luyện dược sư kia xảy ra chuyện gì, vậy mà lại không biết giá trị của Tố Tâm Đan, thế mà trực tiếp coi đan dược Tố

Tâm Đan thành đan dược phổ thông bán cho chi nhánh đan tháp chỗ này, lúc ấy người tiếp đãi người nọ cũng không nhận ra đó là đan dược gì, chỉ

coi như đan dược thất cấp phổ thông mà thu mua, sau đó đan dược được đưa đến trong đan tháp mới phát hiện không đúng.”

Hà Tĩnh Nguyệt cau mày nói: “Sao lại có loại chuyện này, khó trách Cát Tiểu Điệp lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu luyện dược sư kia là do ngẫu nhiên tìm được phương thuốc Tố Tâm Đan thì thôi, nhưng nếu là do luyện dược sư kia tự mình phục hồi phương thuốc lại, vậy không biết luyện đan thuật của người nọ đã đến mức độ gì rồi.”

“Nghe nói người nọ đã bị Bạch Thần Tinh âm thầm mời chào.” Hà Hiền nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Hả?!”

Hà Hiền hít nhẹ một hơi: “Lại bị Bạch gia giành trước.”

“Người đan tháp có tra được nơi người nọ đang ở không ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

“Hình như đã bị Bạch Thần Tinh giấu đi rồi, người đan tháp có tra tiếp cũng không thu hoạch được gì.” Hà Hiền nói.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, thế nào cũng cảm thấy việc này có chút kỳ

lạ.

“Bạch Thần Tinh đã là võ tôn bát tinh.” Hà Hiền thở dài nói.

Hà Tĩnh Nguyệt cau mày không hiểu: “Sao có thể được? Còn chưa qua một năm mà.”

Năm đó bởi vì chuyện Bạch Thần Tinh bị Khúc Tâm Dương “vứt bỏ”, khiến Bạch Thần Tinh để lại khúc mắc, buồn bực nhiều năm, công lực không hề tiến thêm được, thực lực vẫn luôn dừng lại ở võ tôn ngũ tinh.

Nhưng vừa nhận lại Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh liền cởi bỏ khúc mắc, tu vi bị áp nhiều năm bắt đầu tăng mạnh, cộng thêm gần đây lại chiếm được Âm Linh Tinh rất có lợi ích đối với võ tôn, tu vi lại càng tiến triển thần tốc.

Hà Hiền lắc đầu nói: “Không biết, nhưng hắn đúng thật là kỳ tài ngút trời. Chỉ sợ hiện tại ở Bạch gia đã không có người chống nổi hắn.”

Hà Tĩnh Nguyệt hít nhẹ một hơi, tu vi Bạch Thần Tinh tiến triển nhanh như vậy, đúng là khiến người đố kỵ!

Bạch gia.

“Phụ thân, ngài tìm con?” Bạch Thần Tinh lãnh đạm hỏi.

Bạch Huy nói: “Đúng vậy. Nghe nói con tìm được một luyện dược sư

có thể luyện ra Tố Tâm Đan?”

Bạch Thần Tinh thản nhiên trả lời Bạch Huy: “Phải.”

Bạch Thần Tinh không phải là đứa con độc nhất của Bạch Huy, năm đó sau khi tư chất Bạch Thần Tinh xảy ra vấn đề, Bạch Huy đã buông tha Bạch Thần Tinh. Bởi vậy nhiều năm qua, quan hệ cha con họ vẫn luôn duy trì thể diện bên ngoài, trên thực tế không có bao nhiêu tốt.

https://thuviensach.vn

Bạch Huy nhíu mày, thấy Bạch Thần Tinh không có nói tiếp, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Người đan tháp tra ra được là người đã bị Bạch Thần Tinh giấu đi, nhưng Bạch gia lại không có ai biết Bạch Thần Tinh đã giấu người ở chỗ

nào cả.

“Đối phương có bản lĩnh như vậy, con ngàn vạn lần đừng bạc đãi người ta.” Bạch Huy nói một câu đầy thâm ý.

Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Yên tâm đi phụ thân đại nhân, con tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn.”

Bạch Thần Tinh thầm nghĩ, lúc hắn đánh Mộ Thần, từng quyền đánh ra đều không hề hàm hồ chút nào, hẳn là Mộ Thần tuyệt sẽ không cảm thấy mình bị bạc đãi ha.

“Về chuyện Bạch Nghị, con cần gì phải làm vậy chứ, hắn vẫn luôn rất cung kính với con mà.” Bạch Huy thở dài nói.

Bạch Thần Tinh híp mắt, ngữ khí không tốt: “Chuyện Bạch Nghị có liên quan gì đến con?”

Bạch Huy cười khan: “Không liên quan thì tốt.”

“Phụ thân?” Diệp Thạch đứng ngoài cửa gọi một tiếng thăm dò.

Vẻ lạnh lùng băng sương trên mặt Bạch Thần Tinh nhất thời như băng tuyết tan rã, giọng nói lộ ra ý cười ôn hòa, “Vào đi.”

Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh với Diệp Thạch, khẽ thở dài nói: “Các con tán gẫu đi, ta đi trước.”

Diệp Thạch tiến đến trước mặt Bạch Thần Tinh hỏi: “Phụ thân, người đan tháp đi rồi ạ?”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Ừ, chắc thấy không có cách nào mượn sức được nên bọn họ đi trước rồi. Bên đan tháp đã đưa tới đơn đặt hàng, hàng năm chúng ta phải cung cấp cho đan tháp hai mươi viên Tố Tâm Đan, mỗi viên đan dược là một triệu nguyên thạch trung phẩm.”

Diệp Thạch kinh ngạc: “Mắc vậy sao ạ? Làm luyện dược sư kiếm nhiều ghê.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đó là tất nhiên, bằng không tại sao lại có nhiều người muốn trở thành luyện dược sư đây.” Kỳ thật giá này cũng không cao, giá linh thảo cũng không rẽ, nếu luyện dược sư có xác xuất thành công thấp một chút, nói không chừng còn phải bị lỗ, “Đúng rồi, xác xuất Mộ Thần luyện đan thành công cao lắm à?”

Diệp Thạch gật đầu trả lời: “Đúng vậy ạ. Hiện tại một lò Mộ Thần luyện ra có khi có thể thành tới mười hai viên đan dược, lúc ít cũng có tới bảy tám viên.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, xác xuất thành đan như vậy, nếu như để cho những luyện dược sư khác biết, sợ là sẽ điên mất.

“Việc này con đừng nói ra ngoài.” Bạch Thần Tinh dặn dò.

Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu: “Con hiểu mà.”

“Đúng rồi, người minh văn tháp sắp tới đây đấy.” Bạch Thần Tinh gõ nhẹ mặt bàn nói.

Diệp Thạch cau mày: “Người đan tháp vừa mới đi mà người minh văn tháp đã tới rồi, thật đúng là kỳ lạ.”

“Hình như gần đây minh văn tháp phát hiện được một cái di tích, nhưng do bên ngoài di tích có bố trí trận pháp, nên bọn họ tới tìm trận pháp sư để phá trận.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ: “Là vậy à..”

“Chắc là họ sẽ tìm con.” Bạch Thần Tinh nói với Diệp Thạch.

“Tìmcon?Tại sao cơ?” Diệp Thạch không hiểu.

“Nghe nói cái trận phápkialà một trận pháp thất cấp thượng cổ trung cấp,có hơi giốngtrận pháplúctrướcconpháchoÔ Phượng.” Bạch Thần Tinh nói.

Diệp Thạch có chút xấu hổ nói: “Cái trận phápđókhôngphải doconphá.”

“Ta biết, nhưngmà nhữngngườiđólạikhông biết.” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

Diệp Thạch nâng cằm suy nghĩ rồi nói: “Gần đâycó rất nhiều người tớitìmconphá trận, những người đó đềunghĩ con lấy giá rẽ,concảm thấy hẳn làphảiđề cao giá trị con ngườicủamình.”

Bạch Thần Tinh cười: “Cứ đề đi,conlàcon trai củaBạch Thần Tinhta, giá trị con ngườicócao tới đâu cũng làbình thường.”

Núi Tê Phượng.

“Tiểu thư, ngài sao vậy?” Một nữ tử áo tím bên người Ô Phượng hỏi thăm.

Ô Phượng lắc đầu nói “Khôngsao.”

Dựa theo Ô gia suy đoán, lần trước bên trong bí cảnh mà Diệp Thạch phá kia hẳn là có dị hỏa, còn có Âm Linh Tinh dùng để áp chế dị hỏa, nhưng khi bọn họ đến, dị hỏa không có, Âm Linh Tinh cũng không có.

https://thuviensach.vn

Vừa đi ra bí cảnh không lâu, Bạch Thần Tinh liền lập tức thành võ tôn bát tinh, cho dù thiên phú Bạch Thần Tinh có kiệt xuất hơn, nhưng nếu không đủ cơ duyên thì tu vi cũng không nên tiến bộ nhanh như thế. Nhưng nếu hắn thông qua Diên Tinh chiếm được Âm Linh Tinh, vậy chuyện đó liền thuận lý thành chương.

Nếu Âm Linh Tinh đã rơi vào trong tay Diên Tinh, như vậy còn dị

hỏa, dị hỏa chạy đi đâu??

“Chuyện kêu ngươi tra, ngươi đã điều tra xong chưa?” Ô Phượng hỏi.

Nữ tử áo tím gật đầu: “Đã tra ra được.TrongBạch gia không có một ngườinào từngdùng qua phương pháp cổ quái lần trước Bạch Diên Tinh phá trận, thậtraphương pháp Bạch Diên Tinh phá trận lần trướctráilại có chút giốngdùngngọc bội truyền tống trậntrong thờithượng cổ,nhưng màBạch Diên Tinhlạikhônghềsử dụng ngọc bội.”

“Nếu trên ngườiy có giấu ngọc bội, sau đó cốýbốtríthìsao?” Ô Phượng hỏi.

Ô Phượng híp mắt, vốn chuyện phá trận này đã qua rồi thì thôi, nhưng không biết rằng vì sao, lúc minh văn tháp cho người đến hỏi tỉ mỉ tình hình phá trận, biểu tình người đó lại lạ như vậy…

“Nhưng tại sao y phải làmnhư vậy?” Nữ tử áo tím không hiểu.

Ô Phượng lắc đầu: “Hẳnlàdota nghĩ nhiều, phương pháp luyệnrangọc bộiđithông qua trận pháp sớm đãthất truyền,trongBạch gia đều không cóai biết, huống chi Bạch Diên Tinh cònnhỏnhư vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

260. Chương 260

“Hà tiền bối, ngàitìm tasao?” Mộ Thần cung kính đứng trước mặt Hà Hiền hỏi.

Hà Hiền gật đầu đáp, cao thấp đánh giá Mộ Thần một phen rồi nói:

“Nghe nóimấyngàytrước ngươi bịngườitađánh?”

Mộ Thần cười gượng, siết chặt tay nói: “Chỉ làdo ta sơsuất.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Do bản thân sơ suất? Có thể sơ suất đến như

vậy sao?

Hà Hiền thấy Mộ Thần không muốn nói chuyện nhiều nên cũng không miễn cưỡng, “Lần trước Bạch Diên Tinh phá trậncóngươitrợ giúp phải không? Ngươi có nhìnrathứ gìkhông?”

Mộ Thần tràn đầy xấu hổ nói: “Bạch thiếu mới là chủ lực, tachỉđóng góp đượcmột phần nhỏ, không coi là gì.Cònthủ đoạn thần quỷcủa Bạch thiếuthìta thật sự nhìn không rõ.”

“Bên minh văn thápvừaphát hiệnđượcmột di tích, trận pháp bên ngoàicũng không khác với cáilần trướcBạch thiếu phá, hẳn là mấy ngày nữasẽ có người minh văn tháp lại đây, đến lúc đóchắc chắnsẽ mời ngươi.”

Hà Hiền híp mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh giá Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Trong lòng Mộ Thần chợt dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, chẳng biết tại sao, Mộ Thần cứ cảm thấy người minh văn tháp tới đây không đơn thuần là vì phá trận.

Ngọc bài truyền tống có dùng đến minh văn, không biết có phải minh văn tháp đã biết gì không.

“Trận pháplần trước lànhờ Bạch thiếu phá, tìm ta sợ là không thể

giúpđượcgì.” Mộ Thần nói.

“Dùkhông thể giúpđượcgì,nhưngnếubọn họ đãmời ngươi,vậyngươi đi một chuyến cũng sẽ khôngbịthiệt.” Hà Hiền chắp tay sau lưng nói.

Mộ Thần gật đầu: “Tiền bối nóiphải.”

Hà Hiền nhìn Mộ Thần rời đi, trong mắt hiện lên vài phần dò xét.

Hà Tĩnh Nguyệt hỏi Hà Hiền: “Ông nội sao vậy?”

Hà Hiền nhíu mày, nói: “Không có gì,chỉ làmớimấyngàymàngười nàylạinhư thoát thai hoán cốt, càng cho ta cảm giáchắnsâu không lường được,giống nhưthể chất của hắn đột nhiêntrở nêntốthơn.”

“Ông nội, đến tột cùngthìTrần Mộccóthực lựcgì ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

“Nhìn cốt linhthìkhoảng trên dướihai mươi tuổi, thực lựcđượchắnlộracókhí tức võ hoàng nhất tinh,nhưnghẳn là khôngchỉ nhiêu đó.” Hà Hiền nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Khôngthể nào..” Võ hoàng hai mươi tuổi hơn phân nửa đều chỉ xuất hiện ở trong những gia tộc lớn, từ nhỏ

không thiếu tài nguyên. Nghe nói Trần Mộc là một tu luyện giả ở trong núi, may mắn vào được di tích mới trở thành trận pháp sư lục cấp.

https://thuviensach.vn

“Ông nội,có phải làngàiđanghoài nghichuyệngìkhông?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền hít sâu xong một hơi mới nói: “Tađangsuy nghĩ, trận phápthượng cổthất cấp trung kỳ lần trước có thểkhông phải doBạch Diên Tinh phá, mà là,doTrần Mộc phá.”

Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, kinh nghi bất định nói: “Ông nội sao lại nghĩ như vậy? Trần Mộc hắn làm sao có thể?”

“Conđừngquá kích động,đâu chỉlàsuy nghĩđột phátcủaông nộithôi, tùy tiện ngẫm lại, người đã giàrồimàcònthíchmiên man suy nghĩ.” Hà Hiền cười nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nghe vậy, nhất thời thở ra một hơi.

Công hội trận pháp sư.

Đám người Vương Dương, Lạc Thành, Cố Vân và Mạnh Tinh Nhi ngồi vây quanh Mộ Thần.

“Trần Mộc, lần này người minh văn tháp tớiđâychắcsẽ mời ngươi phá trận, ngươi lạisắpphát tàirồi, quayvềnhớphảimời kháchđó nha.” Cố Vân cười nói.

Mộ Thần mỉm cười, đầy khiêm tốn nói: “Chủ lực phá trận là Bạch thiếu gia, ta chỉ là trợ thủ mà thôi, người ta có mời ta hay không cũng không nhất định đâu.”

“Trần Mộc, mệnh ngươi thật tốt, vậy mà lại được Bạch thiếu coi trọng.” Lạc Thành hơi có chút ghen tị nói.

Mộ Thần rũ mắt, thản nhiên nói: “Bạch thiếu rất không tồi.”

Mạnh Tinh Nhi nhìn Mộ Thần, sắc mặt cổ quái.

https://thuviensach.vn

“Đúng rồi, có tin tứcgìvề ngườiminh văn thápkhông?” Mộ Thần hỏi.

Vương Dương hưng trí bừng bừng nói: “Đại kháilần nàyminh văn thápphái tớimười mấy người, haingườicầm đầuchínhlàTưởng Phong–cháu trai củatháp chủcùngvớiThạch Kinh Thiên– cháu trai củaphó tháp chủ.”

“Tưởng PhongvớiThạch Kinh Thiên là ngườithế nào?” Mộ Thần tò mò hỏi.

“VềTưởng Phongkia,gãxác thực là một nhân vật truyền kỳ,nămhai mươi tuổigãtrở thành võ hoàng,nămhai mươi hai tuổiđã làvõ hoàng tam tinh.Từ đó đến nay đã quanăm năm, không biết cóphải là dohao hết thiên phúhay không,dù gã códùng nhiều thiên tài địa bảo hơnthìtu vicũngkhônghềdâng lênchút nào, ngược lại có dấu hiệu luingượcvề.Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, nghe nóiđãlùi xuốngvõ hoàng nhị tinh.”

“Tu vi không tiếnmà cònlùi?” Mộ Thần có chút nghi hoặc: “Bị

thươngà?”

Vương Dương lắc đầu, nói: “Không có, chính là như vậy mới kỳ

quáiấy chứ.Tư chất Tưởng Phong vốn là cực kỳ nghịch thiên, tháp chủ

Tưởng Thành Tiếncủaminh văn tháp cực kỳ coi trọnggã.Nhưng lạichẳng biết tại sao, từ khigãthành võ hoàng tam tinh,sau đó cónuốt vào bao nhiêu linh dượcthìtu vi vẫn không thấytăng.”

“Không bị thươngnhưngtu vi lại không tiếnmà cònlùi,chuyệnnày thật đúng làkỳ lạ.” Mộ Thần nói.

Vương Dương nói: “Trần Mộc,nếu ngươigặp đượctên kia thìnhất địnhphảitránh xaramột chútnhé.”

“Tại sao vậy?” Mộ Thần ngạc nhiên hỏi.

https://thuviensach.vn

“Sau khi tu vitên kiatrì trệ không tiến, tính tình liềntrở nêncực kỳ nóng nảyvàhay cáu kỉnh,rất haymuốn đánh người.Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lựctên kiamặc dùđãlùitớivõ hoàng nhị tinh, nhưng vẫn cực kỳ lợi hại.”

Vương Dương nói.

Cố Vân hì hì nở nụ cười: “Phải đó, tuy rằng thực lực người ta lùixuống, nhưng muốn đánh chết ngươi vẫn dư.”

Vương Dương bất đắc dĩ nói: “Bây giờchúng ta đang nóivớiTrần Mộcmà,tự dưngchuyểntớitrên người talàm chi.”

“VậyThạch Kinh Thiênthì sao?” Mộ Thần hỏi.

“Đó là mộtgãăn chơi trác táng, thích nhấtlàdu sơn ngoạn thủy, hàng nămđềukhông thấy bóng người.Vào nămhai mươi lăm tuổigãlà mộtvõ vương lục tinh, làcốdùngđandược thúc lên. Người ta có mệnh tốt mà, đầu được vào thai tốt, không cần tu luyện cũng có người giúp gã tăng tu vi lên.”

Vương Dương hâm mộ ghen tị nói.

“Luận đầu thai tốt thì ai có thể so với Bạch thiếu được. Đó thật sự là muốn cái gì thì có cái đó, Bạch Thần Tinh tiền bối hận không thể dọn sạch toàn bộ Bạch gia cho y kia kìa.” Cố Vân cực kỳ hâm mộ nói.

Mộ Thần ở trong lòng cười chế nhạo. Diệp Thạch đầu thai tốt? Y bị

người Diệp gia giày xéo tới như vậy cũng coi là đầu thai tốt?

Bạch Thần Tinh chính là tên vương bát đản, hắn dù có làm nhiều hơn nữa cũng không gạt bỏ được những đau khổ mà Thạch Đầu đã từng chịu!!

Thời gian ba ngày lướt qua nhanh chóng.

Trong sự kỳ vọng tha thiết của mọi người, người minh văn tháp rốt cục cũng đến.

https://thuviensach.vn

“Linh Tháp! Là Linh Tháp!” Đứng ở xa xa nhìn đoàn người đi qua, Tháp Linh ở trong thức hải Mộ Thần điên cuồng kêu gào, giọng nói luôn tràn đầy mùi sữa giờ phút này nghe lại dị thường bén nhọn.

Mộ Thần nhíu mày, đôi mắt dừng lại trên người một thiếu niên áo xanh trong đoàn người.

“Không phải ngươi nói rằng chỉ có người tinh thông năm môn học thuật mới thu phục được Linh Tháp sao? Tại sao đối phương lại có Linh Tháp? Chẳng lẽ gã cũng tinh thông năm môn học thuật?” Mộ Thần hỏi Tháp Linh.

“Không biết! Nhưng Linh Tháp kia của hắn không phải là năm tòa Linh Tháp dung hợp thành, chỉ có một tòa minh văn tháp.” Tháp Linh nói.

Mộ Thần gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh bên cạnh thiếu niên áo lam cầm đầu, thiếu niên áo xanh cầm một cây quạt trong tay không ngừng phe phẩy, thoạt nhìn có chút ngả ngớn, có chút bất cần đời, nhưng Mộ Thần lại rất rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là biểu hiện giả tạo.

Bên ngoài chỉ là võ vương lục tinh, nhưng trên thực tế lại chính là võ hoàng lục tinh.

Mộ Thần híp mắt, tâm không khỏi treo lên, Trung Châu quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, tùy tiện liền bắt gặp được một cao thủ.

“Nơi như Linh Tháp Châu có phải không chỉ có một?” Mộ Thần âm trầm hỏi Tháp Linh.

Tháp Linh có chút vô tội nói: “Ta cũng không biết. Hình như là không chỉ có một cái.”

“Có mấy cái?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh xấu hổ trả lời: “Hai cái hoặc là ba cái, cũng cólẽlà bốn.”

Mộ Thần đen mặt: “Ngươi quả thậtngungốc.”

Tháp Linh vô tội chớp chớp mắt.

Mộ Thần cắn răng nghĩ, Trung Châu có lẽ tựa như một đại lục, “nước ngoài” mà hắn đến từ chính là một cái đảo nhỏ phân bố chung quanh đại lục, đại lục chỉ có một, tiểu đảo lại có tới mấy cái.

Trung Châu hẳn là duy nhất, nhưng nơi như Linh Tháp Châu hẳn là không chỉ có một. Tháp Linh trong thức hải của hắn là một cái chìa khóa để

kế thừa năm tháp Trung Châu, nhưng cái chìa khóa này lại không phải duy nhất, trừ hắn ra còn có người có cơ hội kế thừa năm tháp Trung Châu.

“Ngươi có thể cảm ứng được Tháp Linh trong thức hảigã,vậygãcó thể

cảm ứng được takhông?” Mộ Thần hỏi.

“Hẳn là không có,gãchỉ có một tòa Linh Tháp, thần thức Tháp Linh không được đầy đủ, tavừacảm ứng được nó liền thu liễm khí tức, hẳn lànókhông có phát hiệnrata.Tamạnh hơnnónhiều, nếungươicó thểkiếmthêm nhiềunguyên thạchnuôita, ta sẽ càng cường đạihơn.” Tháp Linh tràn đầy tự

tin nói.

Mộ Thần âm thầm thở dài, “Nguyên thạch, nguyên thạch. Trừ nguyên thạch ra thì ngươi còn biết cái gì?”

Tháp Linh vô tội thở dài, nói: “Nếu không phải do tốc độ ngươi kiếm nguyên thạch quá chậm, ta cũng không cần phải đốc xúc ngươi mãi như

thế.”

“Người nào đây?” Một tiếng quát nhẹ chợt truyền đến.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ngẩng đầu, thấy Tưởng Phong của minh văn tháp đi tới, sác mặt không tốt nhìn hắn.

“Đây là Trần Mộc, trận pháp sư của công hội trận pháp sư bọn ta.” Hà Tĩnh Nguyệt vội giới thiệu với Tưởng Phong.

Trên gương mặt Tưởng Phong hiện lên nụ cười lạnh, “Giả thần giả

quỷ, để ta nhìn xem bộ mặt đích thực ngươi coi.”

Tưởng Phong quát lạnh một tiếng, phất tay bổ tới Mộ Thần.

“Tưởng thiếu!” Hà Tĩnh Nguyệt hô to, thầm nghĩ tên Trần Mộc này có thể chất gây tai hoạ sao? Doãn Kiến Bình của đan tháp vừa nhìn thấy Trần Mộc đã muốn khiêu chiến, tên Tưởng Phong này cũng là như vậy.

Hà Tĩnh Nguyệt nghe nói Tưởng Phong từ khi thân thể xảy ra vấn đề, tu vi không tiến mà còn lùi, tính cách trở nên phá lệ bất thường, Xem ra là không giả.

Mộ Thần nhíu mày lại, ngụy trang thuật của hắn dấu diếm được người thường, nhưng lại không dấu diếm nổi chuyên gia chân chính.

Tưởng Phong đánh tới một chiêu này là công kích minh văn, chỉ là muốn đánh nát minh văn thuật trên mặt hắn, cũng không có ý muốn tính mạng hắn.

Đôi mắt Mộ Thần tuôn ra một trận kim mang, những minh văn đang bay qua liền rạn nứt, tiêu tan trong vô hình.

Tưởng Phong cau mày, lạnh lùng hỏi: “Ngươi…” Rốt cuộc là ai?

“Tưởng thiếulàkỳtài ngút trời, chỉ tiếc thân thểlạixảy ra vấn đề, khôngcó khinào nguyên khíngừngxói mòn.Tại hạcó biết một chúty thuật, https://thuviensach.vn

có lẽsẽ có thểphân ưu cho Tưởng thiếu.” Mộ Thần giành lên tiếng trước Tưởng Phong.

Tưởng Phong nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Hà Tĩnh Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Mộ Thần: “Trần Mộc, ngươi biết y thuật?”

Mộ Thần cười cười: “Tinhthông mộtchút.”

Hà Tĩnh Nguyệt cau mày, Trần Mộc này thật đúng là người kỳ lạ, hắn là linh đầu bếp lục cấp, vậy mà còn tinh thông y thuật.

Tưởng Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mộc, trầm ngâm một chút rồi nói: “Chúng ta nói chuyệnriêng.”

Mộ Thần gật đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Taởtĩnh thất đợi đại giá.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn nhìn Trần Mộc, lại nhìn nhìn Tưởng Phong, cảm thấy không khí giữa hai người có vẻ cổ quái nói không nên lời.

Thạch Kinh Thiên phe phẩy chiếc quạt trên tay, tò mò nhìn chằm chằm Mộ Thần hỏi: “Ngươibiếty thuật?”

“Biếtmột phần.” Mộ Thần nói.

Thạch Kinh Thiên cười hì hì nói: “Ngươi thật giỏi.” Thạch Kinh Thiên tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên vẻ khinh thường.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

261. Chương 261

Bạch gia.

Diệp Thạch thu lại Thôn Thiên Phong, sau khi đọc ngọc giản mà nó nhả ra, sắc mặt biến đổi lớn.

Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch vội vã đi tới thì ngạc nhiên hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi. Mộ Thần nói, trong đám người minh văn tháp tới đây có một người là võ hoàng lục tinh, lại còn thu phục được một tòa minh văn tháp giống Mộ Thần nữa.”

Sắc mặt Bạch Thần Tinh cũng biến đổi: “Võ hoàng lục tinh? Lại còn thu phục minh văn tháp?”

Diệp Thạch vội vàng gật đầu: “Dạ! Mộ Thần còn nói người đó tên là Thạch Kinh Thiên.”

Mộ Thần từng hỏi Tháp Linh, nó nói năm tháp là một bản thể, phải đồng thời thu phục mới được, cho nên cho tới nay mới không có ai thành công. Nhưng mà, người trong minh văn tháp kia lại thu phục được một tòa minh văn tháp.

“Thạch Kinh Thiên?” Bạch Thần Tinh híp mắt, hắn phải điều tra lại mới được, theo những gì hắn hiểu biết thì tên Thạch Kinh Thiên kia không https://thuviensach.vn

học vấn không nghề nghiệp, là một tên ăn chơi trác tang, nhưng gã vậy mà lại là một võ hoàng lục tinh. Tính tình của Mộ Thần Bạch Thần Tinh rất rõ, nếu không có nắm chắc thì Mộ Thần sẽ không nói, còn nếu Mộ Thần nói Thạch Kinh Thiên là võ hoàng lục tinh, vậy thì chắc sẽ không sai.

“Mộ Thần còn nói, hắn hoài nghi chuyện này có khả năng có liên quan với Mệnh Tộc.” Diệp Thạch chần chờ một chút rồi nói.

“Mệnh Tộc?” Nắm tay Bạch Thần Tinh lập tức siết chặt, mắt đầy sát khí.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy ạ. Mộ Thần nói, hắn đoán Mệnh Tộc đưa Trang Du tới Huyền Phong đế quốc là vì họ có mưu đồ với Linh Tháp, mà Linh Tháp thì lại cần phải có một người đồng thời tu luyện năm loại học thuật mới có thể thu phục được Linh Tháp. Có lẽ nếu tập hợp được năm người am hiểu đan thuật, phù chú, minh văn, trận pháp, luyện khí, thì cũng có thể kế thừa Linh Tháp.”

Suy đoán của Mộ Thần là căn cứ theo kiếp trước đã từng đọc qua truyện nhất thụ đa công, bình thường mấy tiểu công trong loại văn này ai cũng có sở trường riêng, thực lực tương đối bằng nhau, bọn họ đều quay chung quanh tiểu thụ, cùng nhau lăn giường, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, kết thành liên minh.

Bạch Thần Tinh hít sâu một hơi, nói: “Ta sẽ điều tra kỹ.”

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.”

Trong trận pháp tháp, cánh cửa tĩnh thất bị mở ra. Mộ Thần thản nhiên uống trà, lười biếng liếc mắt nhìn người tới một cái, “Tưởng thiếu đã đến rồi, ngồi đi.”

Tưởng Phong nhìn Mộ Thần ngồi thản nhiên tự đắc, cười lạnh một tiếng, tức giận nói: “Ngươi thật nhàn nhã.”

https://thuviensach.vn

“Trộm được nửa ngày nhàn mà thôi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Mộ Thần vung tay lên, cánh cửa tĩnh thất nhất thời bị khóa lại.

“Ngươi là ai? Trên mặt ngươi có minh văn ngụy trang, minh văn đấy không phải là tuyên khắc, mà là dùng nguyên lực để hình thành. Minh văn thuật của ngươi hẳn là không kém, nếu không thuật dịch dung này của ngươi không thể gạt được Hà Hiền. Nghe nói ngươi còn hiểu trận pháp, lần trước người phá trận pháp kia kỳ thật không phải là Bạch thiếu, mà là ngươi đúng không?” Tưởng Phong gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Mộ Thần nghiêng đầu, nhẹ nhàng vỗ tay, “Tưởng thiếu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh.”

“Ngươi và Bạch Diên Tinh có quan hệ như thế nào, tại sao phải ngụy trang dung mạo vốn có để xen lẫn vào trong trận pháp tháp, ngươi có mục đích gì?” Tưởng Phong lạnh lùng hỏi.

Mộ Thần cười lạnh một tiếng, “Cùng với việc quan tâm chuyện này thì sao Tưởng thiếu ngươi không đi quan tâm bản thân mình. Thân thể

ngươi hẳn là càng ngày càng kém, tốc độ nguyên khí xói mòn càng lúc càng nhanh phải không? Tuy rằng Tưởng thiếu là kỳ tài ngút trời, thực lực bị đình trệ năm năm mà vẫn là người nổi bật bên trong lớp trẻ, nhưng mà nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ là ngươi sẽ không còn gì hơn người ta.”

“Huống chi…” Mộ Thần dừng một chút, trên mặt hiện lên ý cười tà mị, “Bên cạnh có một võ hoàng lục tinh tuổi còn trẻ, Tưởng thiếu nhất định có cảm giác rất áp lực nhỉ.”

Sắc mặt Tưởng Phong lập tức hung ác: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói cái gì ấy à. Vị tu luyện giả áo xanh đi với ngươi có thực lực võ hoàng lục tinh, Tưởng thiếu, nhãn lực ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra sao?” Mộ Thần làm bộ ngoài ý muốn.

https://thuviensach.vn

“Ngươi nói Thạch Kinh Thiên là…? Điều đó không có khả năng!”

Tưởng Phong mãnh liệt đứng lên.

Mộ Thần vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ngữ khí thản nhiên: “Nhãn lực của ngươi tốt, chẳng lẽ nhãn lực của ta lại kém.”

Khí tức trên người Mộ Thần đột nhiên thấp xuống, thành cảnh giới võ vương lục tinh.

Đôi mắt Tưởng Phong mở to, “Ngươi… Ngươi…” Nếu ngay từ đầu gã nhìn thấy Trần Mộc như vậy, gã tuyệt đối sẽ không đoán ra đối phương là một võ hoàng.

Khí tức Mộ Thần lại chậm rãi tăng lên, lại dừng ở cảnh giới võ hoàng nhất tinh.

“Ngươirốt cuộclàai, thực lựcngươirốt cuộcởcảnh giớigì?” Đôi mắt Tưởng Phong co rút lại, hỏi.

“Tưởng thiếucómuốnuống một chút không?” Mộ Thần giơ chén trà, cười cười hỏi.

Tưởng Phong nhìn bộ dáng thong dong trấn định của Mộ Thần, trong long hơi run rẩy, ngồi xuống.

“Sao ngươi lạingụy trang mình xấu như vậy?” Tưởng Phong đề phòng hỏi.

“Bởi vìtaquáđẹp trai,có rất nhiều người vừa nhìn thấyđãthích ta, yêu thượng ta.Màvị hôn thêcủa tacảm thấy taquátrêu hoa ghẹo nguyệt,ylo lắngtới mứcăn không vô, ngủ không ngon, sầuđến mứcngười đều gầy. Thế

nên ta liền làm cho chính mình xấu hơn một chút, để cho y yên tâm hơn.”

Mộ Thần rối rắm lắc đầu nói.

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong nhìn lớp ngụy trang xấu xí gần như khiến người ta nôn mửa trên mặt Mộ Thần, gã tràn đầy châm chọc: “Ngươi đúng là có mị

lực…”

Mộ Thần gật đầu đồng ý, ý vị sâu sa nói: “Còn không phải sao. Đáng tiếc rằng mị lực quá lớn cũng là một chuyện làm cho người ta phiền phức, người bình thường không thể nào hiểu loại thống khổ này cả. Tưởng thiếu hiểu chứ?”

Tưởng Phong: “…”

“Ngươi đối tốt với vị hôn thê thật nhỉ.” Tưởng Phong hừ lạnh nói.

Mộ Thần: “Đó là tấtnhiênrồi.Ta là tình simà, ta thíchynhấtđấy.”

Tưởng Phong cảm thấy da gà cả người đều nổi lên, nếu cứ để Trần Mộc nói như vậy nữa, Tưởng Phong cảm thấy không chừng mình sẽ bị

người này ghê tởm đến chết.

“Ngươi biết cơ thể tacóvấn đề gì?” Tưởng Phong hỏi.

Mộ Thần thong dong nói: “Trên người ngươiđượctuyên khắcmộtloại minh văn đặc biệt,nócó thể tụtậpnguyên khíđể ngươitu luyệnnhanh hơn.Đáng tiếcrằngminh văn tuyên khắctrên người ngươi chỉlà lục cấp,trước khi lên tớicấp bậc võ hoàngthì nókhông có một chút vấn đềgì cả, còn rất cólợiđối với ngươinữa là khắc,nhưng mà,sau khingươi đạt tới cấp bậc võ hoàng,nó liềnbắt đầuđóngbăng, chẳng những không thể tu luyệnnhanh, còn sẽngăn đưanguyên khívào cơ thể…”

Tưởng Phong siết chặt tay, trên mặt tuy không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã phảng phất như bị sấm sét đánh nổ tung, người này vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thân thể gã có vấn đề gì.

https://thuviensach.vn

Kỳ thật làm sao gã có thể không biết thân thể mình bị gì, nhưng gã lại không có cách nào để chữa hết.

“Ngươi có giải phápkhông?” Tưởng Phong siết chặt tay nói.

Mộ Thần nhún vai, nói: “Sửa chữaminh văn trên người ngươi,tăngnólên tới thất cấplà được.”

Tưởng Phong nhíu mày nói: “Tăng lên thất cấp?Đáng tiếcrằngminh văn thất cấpđóđã thất truyền.” Ông nội gã đã sớm biết thân thể gã có vấn đề

do minh văn trên người gã, chỉ là…

“Chuyệnnàytráilại không thành vấn đề, ta có.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Ngươi có?” Tưởng Phong trừng lớn mắt.

“Minh văntrên người ngươichính là TụNguyênMinhVăn, minh văn này vốn là thất cấp,nhưng dominh văn thất cấpquákhó tuyên khắcnênđã có người đơn giản hoánó đi.Minh vănsau khiđơn giản hoácóhiệu quảgì, hẳn làTưởng thiếucũngcảm nhận được, giai đoạn trướccóhiệu quả không tồi,nhưngtai hoạ ngầmsau này lạihơimạnh…”

“…Kỳ thật, minh văn đã đơn giản hoá này đối với một ít người tư chất bình thường mà nói, là có ích nhưng vô hại…” Dù sao trên đời này có rất nhiều người cả đời đều không đặt chân được lên cảnh giới võ hoàng.

Tưởng Phong khẩn trương hỏi Mộ Thần: “Ngươi có cách thay ta thăng cấp minh văn?”

“Ta đương nhiên là có cách, nhưng mà, Tưởng thiếu có thể cho ta chỗ

tốt gì đây?” Mộ Thần nhếch miệng hỏi.

“Ngươi muốnthứgì?” Tưởng Phong hỏi.

https://thuviensach.vn

“Nguyên thạch, nguyên thạch!” Tháp Linh trong thức hải Mộ Thần điên cuồng kêu gào.

Mộ Thần cười nói: “Thứ ta muốn rất nhiều:nguyên thạch, linh thảo, thiên tài địa bảo, vân vân.Tổng giá trị không thể thấp hơn sáu triệu nguyên thạch trung phẩm…”

Tưởng Phong nhíu mày, nói: “Nàythìkhông thành vấn đề, nhưngmà ta dựa vào cái gìđểtin tưởng ngươi có thể trị tốtchota?”

Mộ Thần vươn ra tay trái, từng đạo minh văn từ trên cánh tay Mộ

Thần chợt xuất hiện.

Tưởng Phong nhìn minh văn hiện lên trên mu bàn tay Mộ Thần, trái tim đập rộn. Minh văn trên mu bàn tay Mộ Thần nhìn rất giống với minh văn được tuyên khắc trên người gã vào mười mấy năm trước, nhưng minh văn này của Mộ Thần là thất cấp, so với minh văn của gã thì tinh tế hơn nhiều.

Tưởng Phong chợt nhíu mày, người trước mặt rốt cuộc là ai? Trước kia sao lại chưa từng nghe nói tới có một nhân vật như vậy?

Minh văn mà gã tìm hoài không ra, người này lại có.

“Ta sẽ mau chóng đưa đồ vật qua cho ngươi.” Tưởng Phong áp chế

kích động trong long, nói.

Mộ Thần gật đầu: “Ừ,vềthân phận của ta, dung mạo của ta,tahy vọng ngươiđừngnhiều chuyện.Vị hôn thêcủa takhôngmuốnta trêu hoa ghẹo nguyệtchút nào, nếu taquádẫnngườichú mục,ysẽrấttức giận, nếunhư ytức giận, ta sẽrấtphiền nãođó nha.”

“Ngươi sợ vợ?” Sắc mặt Tưởng Phong kỳ lạ hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ý vị sâu xa nói: “Khôngphảita sợ vợ,mà vìta là tình thánh.”

Tưởng Phong:“…Ta đi trước.”

“Chờ chút.” Mộ Thần mở miệng gọi lại Tưởng Phong.

Tưởng Phong quay đầu lại hỏi: “Còn có việc?”

Mộ Thần lười biếng dựa lưng vào ghế, cười nói: “Không cóchuyệngì, chỉlàcố ýnhắc nhở một chút mà thôi.Ta khuyên ngươi ngàn vạnđừngkhông biết tự lượng sức mình đi thămdòThạch Kinh Thiên, tu vi chân thựccủa gãlà võ hoàng lục tinh,nhưngchiến lựcthật sự lạivượt xatrình độnày.Gãgiấu tài nhiều năm như vậythì chắcchắnsở đồkhông hề nhỏ,nếungươi đi thăm dògã, chỉ sợsẽchết không chỗ chôn.”

Tưởng Phong mặt mày âm trầm, không nói được một lời.

Mộ Thần cười cười, tiếp tục nói: “Đương nhiên,nếungươi muốnđitìmchết, tacũngkhông hề gì. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên bại lộ ta!”

Tưởng Phong cắn răng liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, đi ra ngoài.

Thạch Kinh Thiên thấy Tưởng Phong đi ra từ trong tĩnh thất thì phe phẩy cây quạt đi tới cạnh Tưởng Phong.

“Phong ca,tênTrần Mộckianói thế nào?” Thạch Kinh Thiên tò mò hỏi.

Tưởng Phong cười nói: “Chỉ làmộttênlang băm mà thôi, hắn có thể

cócáchnàochứ,đều chỉ nóibậynóibạ.Ông nội ta tìm nhiều như

vậymàcònkhông có cách nàokìa.”

“Sẽ cócách thôi,Phong ca đừng gấp,cho dùngươi không khôi phụcđượcthiên tưthìvẫndẫn trước tamấy conphốmà.” Thạch Kinh Thiên cười nói với Tưởng Phong.

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong lén đánh giá Thạch Kinh Thiên, cười cười: “Vậy sao?

Ta nghĩ, không quá bao lâu nữa là ngươi có thể đuổi kịp ta rồi.” Không chừng là đã sớm đi ở phía trước ta.

Thạch Kinh Thiên lộ ra nụ cười khổ nói: “Phong ca thật biết nói giỡn.

Đúng rồi Phong ca, sao ngươi lại đột nhiên ra tay với Trần Mộc kia?”

“Ta nhìn không vừa mắt tên quỷ xấu xí kia, vừa thấy hắn đã cảm thấy chán ghét.” Tưởng Phong tràn đầy ghét bỏ nói.

Thạch Kinh Thiên dùng cây quạt che miệng: “Tên kia đúng thật là có chút đáng ghét, Phong ca, nếu như ngươi nhìn hắn không vừa mắt thì ta đi thu thập hắn một trận giúp ngươi?”

Tưởng Phong nhíu mày: “Ta đã giáo huấn hắn rồi, ở đây dù sao cũng là địa bàn trận pháp tháp, ồn ào quá cũng không tốt.”

Thạch Kinh Thiên có chút thất vọng: “Vậy được rồi, nghe nói Bạch thiếu gia Bạch Diên Tinh rất là coi trọngtênquỷ xấuxí này,cũngkhông biếtvị

Bạchthiếu giakianhìn trúngcái gì củatênnày nữa.”

Tưởng Phong híp mắt, nói:“Tâm tư Bạch thiếu aimàbiết được, ta còn có việc, không nói chuyện phiếmvớingươinữa.”

“Được.” Thạch Kinh Thiên nhìn theo bóng dáng Tưởng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ trêu tức và trào phúng, vẻ vâng lời khiêm cung lúc trước liền trở thành hư không.

Mộ Thần đứng ở xa xa nhìn Thạch Kinh Thiên, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

262. Chương 262

Hà Tĩnh Nguyệt thấy Tường Phong đã đi ra, lập tức đi tới hỏi: “Trần Mộc, ngươi không sao chứ?”

Mộ Thần lộ ra vẻ mặt may mắn nói: “Tưởng Phong thiếu gia thủ hạ

lưu tình,takhông xảy ra chuyện gìhết.”

“Về tìnhtrạng thân thểcủaTưởng thiếu, ngươi thật sự cócách chữasao?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

“Là ta không biếttựlượng sứcmình, thân thểTưởng thiếungay cảTưởng tháp chủcũngkhông cócách chữa, huống chi là ta.” Mộ Thần tràn đầy xấu hổ nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Mộ Thần, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ.

“Trần Mộc, sao Tưởng thiếu lại đột nhiên ra tay với ngươi vậy?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.

Mộ Thần buồn rầu nói: “Đại khái là Tưởng thiếu nhìn ta không vừa mắt.”

“Nhưng mà gã nói ngươi giả thần giả quỷ.” Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày.

Trong lòng Mộ Thần rùng mình, trên mặt lại lộ ra vẻ buồn khổ. Mộ

Thần cười bất đắc dĩ, trong nụ cười có một nỗi cô đơn thê lương, “Chắc là do diện mạo ta giống quỷ, cho nên gã mới nói như vậy.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt thấy vẻ mặt Mộ Thần như vậy thì có chút áy náy,

“Xin lỗi.”

Mộ Thần vội vàng xua tay: “Hà tiểu thư nói lời nàylàchiết sát tarồi.”

Hà Tĩnh Nguyệt mím môi, nhất thời không biết nên nói gì.

“Hà tiểu thư, nếu như khôngcòn việcgìthìta đi trướcđây.” Mộ Thần nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu lên tiếng “Ừ.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong lòng vẫn luôn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.

“Hà tiểu thư.” Thạch Kinh Thiên cười đứng phía sau Hà Tĩnh Nguyệt.

Hà Tĩnh Nguyệt quay lại nhìn Thạch Kinh Thiên, hỏi: “Thạch thiếu có chuyện gì không?”

Thạch Kinh Thiên phe phẩy cây quạt, nói: “Cũng không có gì, ta chỉ là kinh ngạc, trận pháp thápvừa mới đưađi mộtBạch thiếuthìlạicó thêmmột nhân tàinhưTrần Mộc,hắnchẳng những hiểu trận pháp, còntinhthông y thuật.”

Hà Tĩnh Nguyệt cười xấu hổ: “Trần Mộclàm saocó thểso vớiBạch thiếuđược.”

Thạch Kinh Thiên không cho là đúng nhìn bóng dáng Trần Mộc, thu cây quạt lại: “Tacứ luôncảm thấy thực lựccủaTrần Mộc khônghềkém đâuBạch thiếu.”

“Thạch thiếu nói đùa, thực lựcBạch thiếu chính làchuyệnrõ như ban ngày,ngay cảvõ tông cũng không phải đối thủ, Trần Mộclàm saocó thể so vớiBạch thiếu.” Hà Tĩnh Nguyệt không cho là đúng nói.

https://thuviensach.vn

Hai ngày trước, Bạch gia.

“Phụ thân, ngài có tra được chuyện gì không?” Diệp Thạch trông mong nhìn Bạch Thần Tinh.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh âm trầm: “Tra được rất nhiều.”

“Tra được những gì ạ?” Diệp Thạch hỏi.

“Về địa phương giống Linh Tháp Châu, cộng thêm Linh Tháp Châu thì tổng cộng có ba cái, năm tòa Linh Tháp từ địa phương các con tới đã bị

Mộ Thần thu phục, mà Linh Tháp ở hai địa phương khác kỳ thật cũng đã bị

thu phục.”

Cho dù Trung Châu rất ít liên hệ với nước ngoài, thì tin tức Linh Tháp bị thu phục hẳn cũng phải sớm được truyền tới mới đúng, nhưng do có người làm khó dễ ở giữa, gián đoạn tin tức truyền tới.

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Linh Tháp ở hai chỗ kia đã bị ai thu phục ạ?”

“Một Linh Tháp trong đó vào khoảng hơn hai trăm năm trước đã bị

một người thu phục, bởi vì thời gian đã qua quá lâu nên cũng không dễ tra ra.” Bạch Thần Tinh nói. Năm tòa Linh Tháp kia hẳn là cũng bị người Mệnh Tộc thu phục, Mệnh Tộc mưu đồ Linh Tháp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Diệp Thạch không hiểu: “Hơn hai trăm năm á? Nhưng mà Linh Tháp ở Trung Châu vẫn còn.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cũng có thể là những người đó từng thử thu phục Linh Tháp Trung Châu, nhưng lại thất bại.”

https://thuviensach.vn

Dựa theo lời Mộ Thần thì hắn phải thăng cấp năm môn học thuật tới bát cấp hậu kỳ vào trước ba mươi tuổi, lúc ấy hắn mới có thể kế thừa được năm tòa Linh Tháp Trung Châu. Mệnh Tộc lấy năm người kế thừa khác nhau, hơn phân nửa là cũng cần năm người này ở trước ba mươi tuổi thăng cấp học thuật lên bát cấp hậu kỳ, mà học thuật đạt tới bát cấp hậu kỳ đúng là nói dễ hơn làm.

Diệp Thạch cắn môi nói: “Vậy còn cái Linh Tháp thứ ba thì sao ạ?”

Bạch Thần Tinh lấy ra một miếng ngọc bội, thả ra một đoạn hình ảnh.

“Trang Du? Ồ! Không giống như là Trang Du, diện mạo trông rất giống Trang Du, nhưng hình như là không phải.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thần Tinh gật gật đầu, nói: “Đây là ta kêu người đi ra nước ngoài thu hình ảnh. Người trong hình tên là Trang Cẩn, xung quanh người cũng có năm nam tử, mà năm nam tử này ai cũng có sở trường riêng, năm người này ở nước ngoài rất điệu cao, nhưng ở Trung Châu lại đều rất điệu thấp, vẫn luôn ẩn giấu thực lực, một người trong đó chính là Thạch Kinh Thiên mà Mộ Thần nói.”

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh híp mắt nói tiếp: “Trang Du và Trang Cẩn hình như là song sinh, Trang Du bị đưa ra nước ngoài cũng có thể là vì để kế thừa năm tòa Linh Tháp.”

Diệp Thạch chớp chớp mắt nói: “Quao! Mộ Thần đoán đúng hết kìa, Mộ Thần thật thông minh mà!”

Bạch Thần Tinh run run khóe miệng, gật đầu nói: “Đúng vậy, Mộ

Thần thông minh nhất.” Trang Du vốn hẳn có thể thành công, nhưng do Tâm Dương nghịch thiên cải mệnh, quấy rầy bố trí của Mệnh Tộc.

https://thuviensach.vn

“Con phải mau chóng đi tìm Mộ Thần mới được.” Diệp Thạch nói.

“Thạch Kinh Thiên đang ở đây, con tốt nhất tạm thời đừng quá thân cận với Mộ Thần, miễn khiến cho những người khác hoài nghi.” Bạch Thần Tinh nói.

Diệp Thạch thở dài, có chút không cam lòng nói: “Vậy con đi gửi thư

cho hắn, kêu hắn cẩn thận một chút.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cũng được.”

Trận pháp tháp.

Mộ Thần đọc lại bức thư lần thứ hai mươi, khóe miệng nở một nụ

cười khổ.

Nghĩ đến Thạch Kinh Thiên, Mộ Thần không cam lòng, Trang Du đã héo, thế mà lại nhảy ra một tên Trang Cẩn, đúng là khó chịu, thế giới này cũng không thái bình lắm nhỉ.

Nhận thấy được tiếng bước chân bên ngoài, Mộ Thần nhanh chóng thu lại ngọc bội đưa tin trên tay.

“Tưởng thiếu có chuyện gì sao?” Mộ Thần hỏi người vừa vào cửa.

Tưởng Phong ném qua cho Mộ Thần một cái nhẫn không gian, nói:

“Ngươi nhìn xemchỗ đó đãđủchưa?”

Mộ Thần đưa ánh mắt đảo qua nhẫn không gian, hẳn là Tưởng Phong không được dư dả lắm, trong nhẫn không gian cái gì cũng có, miễn cưỡng góp đủ sáu triệu nguyên thạch trung phẩm.

Gương mặt Tưởng Phong hơi đỏ, nếu như đổi lại ở năm năm trước thì đối với gã mà nói, sáu triệu nguyên thạch trung phẩm kỳ thật không tính là gì. Nhưng do mấy năm nay thực lực gã không tiến mà còn lùi, đã dần dần https://thuviensach.vn

trở thành trò cười trong minh văn tháp, địa vị của gã cũng dần dần thấp xuống, sáu triệu nguyên thạch trung phẩm này đã là toàn bộ của cải của gã, gã còn mặt dày mày dạn hỏi mượn không ít từ vài bằng hữu.

Mộ Thần gật đầu nói: “Cũng được rồi.Đây làTụNguyênMinhVăn thất cấp, ta đã hóa giải rồi, ngươi đưanócho ông nội ngươi,ông ấysẽthăng cấp minh văncho ngươi.Đương nhiên, nếunhưngươitin tưởngta, ta cũng có thể

thăng cấp minh văncho ngươi.”

“Vậylàm phiềnTrần thiếu.” Tưởng Phong liền nói.

Mộ Thần sửng sốt một chút, hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Tưởng Phong lại đồng ý luôn.

“Tưởng thiếu tin tathật sao?” Mộ Thần ngoài ý muốn.

“Một chuyện khôngcầnphiềntới hai người, ta tin tưởng nhân phẩmcủa Trần thiếu.” Tưởng Phong nói với lời lẽ chính nghĩa.

Kỳ thật trong lòng Tưởng Phong cũng không chắc lắm. Ông nội gã vào hai năm trước đã bế quan, lấy thân phận hiện giờ của gã mà đi mời ông nội xuất quan, chắc chắn không thể mời ra được, mà gã gã cũng không kịp đợi.

“Ông nội ngươi là minh văn sư bát cấp,đểông ấyra taythìcàng nắm chắchơn, ngươi không lo lắng ta thất thủ?” Mộ Thần hỏi.

Tưởng Phong siết chặt tay: “Trần thiếu có thểlàm rangọc bội truyền tốngmà, ta tin tưởng trình độ minh vănthuật củangươi.”

Mộ Thần gật đầu, nghiêng đầu cười: “Cũng khóchoTưởng thiếutin tưởngtanhư vậy.Bảy ngày saungươi tới tĩnh thất tìm ta,nguyênliệu cầnchominh vănthì để tachuẩn bịcũng được.”

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong âm thầm thở ra một hơi, những thứ đưa cho Trần Mộc đã là tất cả của cải của gã, mà một phần nguyên liệu minh văn thất cấp cũng không rẻ.

Nếu đổi là người khác, Mộ Thần sẽ không có lòng tốt như vậy, nhưng Tưởng Phong là tôn tử của minh văn tháp chủ, lại có quan hệ cạnh tranh với Thạch Kinh Thiên. Mộ Thần hoài nghi, thân thể Tưởng Phong xảy ra vấn đề có bút tích của Thạch Kinh Thiên trong đấy, cho nên nếu Tưởng Phong đã mời hắn ra tay, Mộ Thần sẽ thuận nước giong thuyền cho Tưởng Phong.

Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mình.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn thấy Tưởng Phong từ trong phòng Mộ Thần đi ra, không khỏi hỏi: “Tưởng Phong tới tìm ngươi làm gì?”

Mộ Thần thản nhiên cười nói: “Tưởng thiếu nóirằng Bạch thiếu khôngmuốnnhậnnhiệm vụ phá trậnnày, hỏi ta cócáchgì hay không.Mà tavàBạch thiếu cũng không quen thuộclắm, cóthể cócách gìchứ?”

Hà Tĩnh Nguyệt thở ra một hơi: “Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi cócách chữa khỏithân thể Tưởng Phongchứ. Nóirathật đúng là kỳlạ, Bạch Diên Tinhyêu tiền nhất mà,màthù lao nhiệm vụnày cònkhông thấp, không biếttại sao ylại không nhận.”

Mộ Thần híp mắt nghĩ thầm, bởi vì Thạch Kinh Thiên xuất hiện làm cho nhạc phụ đại nhân kia của mình cảm nhận được nguy cơ nghiêm trọng, cảm thấy thực lực Diệp Thạch còn chưa đủ, đang bất kể hết thảy tăng thực lực Diệp Thạch lên. Thực lực Thạch Kinh Thiên đã như vầy, nói vậy thực lực bốn vị khác của Trang Cẩn cũng không thấp, cũng khó trách nhạc phụ

đại nhân lại lo lắng.

Mộ Thần siết chặt tay, tuy rằng gần đây thực lực mình tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn không thể phớt lờ!

https://thuviensach.vn

“Ngươi đã đến rồi.” Mộ Thần ngồi ở trong tĩnh thất, ngẩng đầu nhìn.

Tưởng Phong đánh giá Mộ Thần, sắc mặt hơi lạ.

“Làm sao vậy?” Mộ Thần hỏi. So với lần trước, Mộ Thần cảm thấy thần sắc Tưởng Phong nhìn mình có nhiều hơn mấy phần cẩn thận.

“Ngươi không biếthả?” Tưởng Phong ngạc nhiên hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần nhíu mày, mấy ngày nay trừ việc nhờ Diệp Thạch giúp thu thập nguyên liệu cần có cho minh văn của Tưởng Phong, thì hắn vẫn luôn ngưng luyện nguyên lực, tuy rằng cấp bậc không thay đổi, nhưng nguyên lực so với lúc trước lại nhiều hơn ba phần, tin tức bên ngoài đúng thật là không rõ lắm.

Mộ Thần lắc đầu, “Không biết.”

“Hôm qualúc bọn tađi ra ngoài du ngoạnthì gặp phảicông kíchcủavõ tông.” Tưởng Phong nói.

Mộ Thần hưng trí hỏi: “Ngươi nhịn không được tìm ngườira tay?”

Tưởng Phong lắc đầu: “Khôngphảilà ta, ta vốn tưởnglàngười sau lưng ngươira tay.” Lấy tình cảnh hiện tại của gã thì điều động không được võ tông, Trần Mộc đã nhắc nhở gã đừng chọc Thạch Kinh Thiên, tuy rằng nghẹn một bụng nóng lòng muốn thử, nhưng may mà gã không hề ra tay.

Mộ Thần đảo mắt hỏi: “Thực lực Thạch Kinh Thiênbịbại lộ?”

Tưởng Phong gật đầu, siết chặt tay: “Đúng vậy.Võ tôngkiakhông phải là đối thủ củagã, bịgã dọasợ quá chạy mất.Nếu khôngphảilàlúcđó córất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, có lẽ tađãbịgãdiệt khẩurồi không chừng.”

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong nhớ tới Thạch Kinh Thiên liền cả người phát lạnh, một người lợi hại như vậy mà vẫn luôn làm bộ làm tịch giả yếu đuối ở bên cạnh mình, không biết lúc trước trong lòng Thạch Kinh Thiên đã coi thường mình như thế nào đâu.

Mộ Thần nghĩ, nếu không phải là do Tưởng Phong, vậy rất có thể là do nhạc phụ đại nhân. Ở chỗ này, Bạch gia chính là địa đầu xà, mà người khác cũng không cần chọc tới Thạch Kinh Thiên.

“Gãchỉ có thực lực võ hoàng lục tinhmà đãcó thể đánh lui võ tông, hẳn làđãdùngthủ đoạn đặc biệtgì.” Mộ Thần đoán.

Tưởng Phong gật đầu nói: “Đúng vậy,gãlấyra một cái Linh Tháp,cái đóhình như là pháp khí bát cấp. Nói đến cũng lạ, gã chỉ có thực lực võ hoàng, hẳn là không thể dùng pháp khí bát cấp được mới đúng chứ?”

Mộ Thần rũ mắt nói: “Ai biết được,hẳnlà có thủ đoạn đặc biệtnào đó.”

Tưởng Phong gật đầu: “Có lẽlà vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

263. Chương 263

“Thạch Kinh Thiênbây giờđangở trongtrận pháp tháp sao?” Mộ Thần trầm giọng hỏi.

Tưởng Phong lắc đầu: “Không có, sau khi thực lực gã bị bại lộ, có rất nhiều người từ khắp nơi tìm tới cửa khiêu chiến, gã bị làm phiền không chịu được, đã rời đi rồi.”

Mộ Thần híp mắt, tìm tới cửa khiêu chiến là giả, tới tìm Linh Tháp trong tay Thạch Kinh Thiên mới là thật. Mặc kệ tên Thạch Kinh Thiên kia bị làm phiền đi, dù sao cũng là chuyện không liên quan với hắn.

“Trần thiếu…” Tưởng Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Tưởng Phong: “Tưởng thiếu muốn hỏi điều gì?”

“Ngươi với Thạch Kinh Thiên, ai mạnh hơn?” Tưởng Phong tò mò hỏi.

Mộ Thần nhún vai, nói với giọng đương nhiên: “Thạch thiếu được trờicaoưu ái,nêntấtnhiên làThạch thiếumạnh hơn ta.”

Tưởng Phong lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Mộ Thần, giọng nói đầy vẻ

chắc chắn: “Không, ta cảm thấy thực lực ngươiởtrêngã.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đứng lên, dời qua đề tài khác: “Tưởng thiếu điều chỉnhlạitrạng tháicủa mình một chútđi, taphảibắt đầu điều phốiMinhVănDịchrồi.”

Tưởng Phong nghe vậy thì dừng lại lời muốn nói, ngồi xuống, một bên điều chỉnh trạng thái của mình, một bên nhìn xem động tác của Mộ Thần.

Động tác Mộ Thần như nước chảy mây trôi, mỗi một bước đều đâu vào đấy.

Tưởng Phong nhíu mày, minh văn cần một sự khống chế một cách tinh tế, chỉ cần thiếu đi một chút xíu thôi thì cũng sai một li đi một dặm.

Mỗi một bước Trần Mộc làm đều không thể xoi mói, trong lòng Tưởng Phong không khỏi buồn bực, nghe nói trình độ trận pháp thuật của Trần Mộc là thất cấp, giờ trình độ minh văn của hắn cũng là thất cấp, không biết nhân vật mạnh mẽ như này là từ đâu nhảy ra, trước kia gã chưa từng nghe nói tới.

Mộ Thần lấy ra Minh Hành Văn (bút viết minh văn) thất cấp từ trong nhẫn không gian, nói với Tưởng Phong: “Tốt rồi, cởi quần áo đi.”

Tưởng Phong nhìn Minh Hành Văn trên tay Mộ Thần, cực kỳ hâm mộ

nói: “Minh Hành Văn thật tinh xảo, là pháp khí thất cấp thượng phẩm đúng không, không biết là xuất từ tay vị luyện khí sư nào, Trần thiếu đúng là có phúc khí.”

Mỗi một minh văn sư đều hy vọng chính mình có một Minh Hành Văn lợi hại, Tưởng Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mộ Thần chuyển động Minh Hành Văn trên tay một cái, nói: “Nhanh lên đi Tưởng thiếu gia, nếu ngươi không cởi quần áo nữa thì Minh Văn Dịch sẽ biến chất đấy.” Minh Văn Dịch thất cấp để cam đoan chất lượng thì cần sử dụng ngay lập tức.

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong không chần chờ cởi quần áo ra, lộ ra minh văn sau lưng.

Mộ Thần huýt sáo một tiếng, nói: “Dáng người Tưởng thiếu không tồi nha!”

“Trần thiếu, ngươi là tình si.” Tưởng Phong nhắc nhở.

Mộ Thần nói: “Ta tấtnhiên là tình si, ngươidù có đẹp trai hơn, dáng người tốthơn,thìtacũngsẽ không thích ngươi, trong lòng ta chỉ có vị hôn thêcủatamà thôi.”

Tưởng Phong: “…”

“Vị hôn thêcủa tacũngthế, ngươidù có đẹp hơn, dáng người tốthơn đi nữa,thìcũng khôngbắt được y đâu.” Mộ Thần đắc ý nói.

Tưởng Phong thầm nghĩ, Trần Mộc tuy rằng tinh thông trận pháp, minh văn, thế nhưng lại là một tên sợ vợ, còn là một tên bị bệnh thần kinh nữa.

Mộ Thần chuyển Minh Hành Văn trên tay tới trên người Tưởng Phong, một đám minh văn từ ngòi bút Mộ Thần tràn ra, Minh Văn Dịch nhanh chóng hóa thành một đám minh văn dung nhập vào bên trong minh văn vốn có trên người Tưởng Phong.

Tưởng Phong nhận thấy tốc độ nguyên khí xói mòn đã bắt đầu chậm rãi chậm lại.

Mộ Thần hết sức chăm chú vẽ minh văn, qua một canh giờ, rốt cuộc cũng kết thúc công việc. Minh văn trên người Tưởng Phong phát ra một trận ánh vàng, sau đó ẩn nấp xuống dưới làn da.

Cảm giác được nguyên lực đang tăng trưởng, Tưởng Phong kích động rơi lệ.

https://thuviensach.vn

“Đa tạ ân tái tạocủa Trần thiếu!” Tưởng Phong cảm xúc mênh mông, bởi vì kích động khó có thể khống chế, vậy mà lại bán quỳ trước mặt Mộ

Thần.

Không ai biết những năm nay, chuyện nguyên lực không ngừng xói mòn tạo thành bao nhiêu áp lực cho tâm lý Tưởng Phong. Tưởng Phong tu luyện tới mất ăn mất ngủ, cũng chỉ là vì muốn cho tốc độ nguyên lực xói mòn chậm hơn một chút.

“Nếu thật muốncảm ơntathìđừng cho ngườikhácbiếtlà ta cứu ngươi.”

Mộ Thần nói.

Tưởng Phong gật đầu, nghiêm túc nói: “Tabiết rồi.”

Bạch gia.

“Xin Thậpngũ giatha lỗi,takhông thể đắc thủ.” Một nam nhân áo đen tràn đứng ở trước mặt Bạch Thần Tinh, nói.

Vẻ mặt Bạch Thần Tinh rất bình thản, nói: “Khôngsao, vốntacũng không trông cậy ngươicó thểđắc thủ, ngươi chỉ cần bức ra thực lực củagãlàđủ rồi.”

Trên mặt nam nhân áo đen đầy vẻ quẫn bách.

Lúc trước Bạch Thần Tinh kêu gã ra tay với Thạch Kinh Thiên, gã còn cảm thấy kỳ lạ, rằng tại sao lại kêu một võ tông như gã đối phó với một tên võ vương, kết quả, thực lực của đối phương vậy mà không thua gì gã.

“Thậpngũ gia,lúc cuối tênkialấyra Linh Tháp, thật sựlàcó chút kỳlạ.”

Nam nhân áo đen nhăn đôi mày rậm, nói.

Bạch Thần Tinh: “Đúng là có chút kỳlạ,nhưng màngươi không có lộ ra hànhtungchứ?”

https://thuviensach.vn

Nam nhân áo đen vội nói: “Thập ngũ gia yên tâm, điểm ấy ta vẫn phải có.”

Bạch Thần Tinh gật đầu, “Như vậythìtốt.”

“Phụ thân!” Diệp Thạch từ trong phòng đi ra.

Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch: “Sao vậy?”

“Contu luyệnxong rồi,giờ conđã là võ hoàng thất tinh.” Diệp Thạch đắc ý nói.

Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Chỉ là võ hoàngthất tinhthôi sao?”

Thiên phú Diệp Thạch tất nhiên là tốt, nhưng do trước kia bị bạc đãi, khởi bước hơi muộn, với lại tài nguyên ở nước ngoài lại có hơi bần cùng nữa. Còn ở Trung Châu, có mấy đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, có khi mới ba bốn tuổi đã bắt đầu phải huấn luyện nghiêm khắc. May mà Diệp Thạch hiện tại tuổi cũng còn nhỏ, còn chưa đến hai mươi tuổi.

Bạch Thần Tinh cắn chặt răng, trong Thiên Cơ Bí Cảnh có rất nhiều truyền thừa về các môn học thuật, đám người Trang Cẩn kia tuyệt đối sẽ

không bỏ qua.

Hai trăm năm trước có năm người không đến ba mươi tuổi đã thành học thuật đại sư thất cấp, kế thừa ngũ Linh Tháp. Bây giờ đám người đó đã đạt tới thực lực nào?

Vận thế Trang Du bị Mộ Thần ảnh hưởng, biểu hiện trở nên bình thường, nhưng mà, Trang Cẩn cũng là một nhân vật rất khó chơi.

Bên cạnh gã có năm tên hộ hoa sứ giả, thực lực đều là võ hoàng lục tinh, thất tinh, thậm chí còn cao hơn. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi, https://thuviensach.vn

nhưng trên người mấy tên kia lại có Linh Tháp, có thể tăng phúc chiến lực cho bọn họ, thật sự đáng sợ.

Linh Tháp là pháp khí bát cấp, rất nghịch thiên, võ tông cũng khó chống nổi.

Với pháp khí bát cấp bình thường thì võ hoàng rất khó khống chế, nhưng sau khi Linh Tháp nhận chủ thì nó lại tùy tâm ý của chủ nhân mà động, quả nhiên là nghịch thiên.

Với thực lực Diệp Thạch ở trong Thiên Cơ Bí Cảnh mà gặp phải thiên tài bình thường, ứng phó tất nhiên là dễ dàng. Nhưng nếu như gặp phải Trang Du và Trang Cẩn thì sao?

Trang Du và Diệp Thạch có mệnh số tương khắc, mà Trang Cẩn với Trang Du lại là song sinh, hơn phân nửa cũng khắc con của hắn.

Trận pháp tháp.

Mộ Thần nhìn lời nhắn trong ngọc bội đưa tin trên tay, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Trong ngọc bội Diệp Thạch oán giận Bạch Thần Tinh một phen, nói Bạch Thần Tinh nhất định muốn y đạt tới trình độ võ hoàng bát tinh mới cho y xuất môn.

Mộ Thần nhìn ngọc bội trên tay, chợt có một loại cảm giác rằng Diệp Thạch đang ở bên cạnh mình nói liên miên.

Mộ Thần thu lại ngọc bội, hít sâu một hơi, hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên thôi, bởi khi Thiên Cơ Bí Cảnh mở ra, cao thủ tràn vào có vô số kể, lúc đó chỉ sợ hắn không bảo vệ được Diệp Thạch rồi.

“Ông nội tìmcon ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt đi vào đại sảnh hỏi.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền: “Đúng vậy.”

“Có chuyện gì khôngạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền hít nhẹ một hơi rồi nói: “Tưởng Phongkhôi phục tư chất tu luyện, đã thành võ hoàng tứ tinh.”

“Cái gì?Sao có thể?!” Hà Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt.

Hà Hiền cười khổ nhìn Hà Tĩnh Nguyệt: “Quả thật là vậy đấy. Tưởng Thành Tiến nói là sau khi bế quan xong thì đột nhiên nghĩ ra được cách khôi phục.”

Hà Tĩnh Nguyệt trừng mắt. Không phải đó chứ?! Nào có chuyện trùng hợp tới vậy! “Ông nội, có thể là do Trần Mộc không?”

Hà Hiền: “Ta cũng cảm thấy là do hắn, Tưởng Phong vừa mới tới trận pháp tháp không lâu liền hỏi mượn bạn tốt của gã không ít nguyên thạch, không biết là cho người nào.” Nếu ông không đoán sai, vậy hẳn là Tưởng Phong đưa cho Trần Mộc.

Bởi vì nếu như Tưởng Thành tự nghĩ ra được cách, thì sao gã lại cần hỏi mượn nguyên thạch?

“Trần Mộc giờ đang ở đâu?” Hà Hiền hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Hình nhưgần đâyhắnđangbế quan,mất ăn mất ngủmàtu luyện.”

“Việc này đừng lộ ra, hiện tại không khítrongminh văn tháp có chút khẩn trương.Trước đóTưởng ThànhTiếntừng có mộtđứa cháu tên là TưởngLâm, thiên tưcũngkhông thuagìTưởng Phong,nhưng sau nàylạichếtkhông minh bạch.Lúc ấy tra khôngđượckết quảgì,bây giờđã có đối tượng hoài nghi.” Hà Hiền nói.

https://thuviensach.vn

“Là Thạch Kinh Thiên?” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Hiền gật đầu: “Rất có thể. Thực lực Thạch Kinh Thiên thật đáng sợ, hơn nữa gã còn giấu sâu tới thế, một võ hoàng lục tinh vậy mà lại ngụy trang thành võ vương. Nghe nói chuyện tư chất Tưởng Phong xảy ra vấn đề, phía sau có khả năng là do bút tích của Thạch Kinh Thiên hoặc là ông nội của gã – Thạch Vi làm ra.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “Tâm cơ Thạch Kinh Thiên cũngthật sâu.”

Hà Hiền thở dài một hơi, đây vốn chính là thế giới người ăn thịt người, “Hiện tại không khígiữatháp chủ minh văn thápvớiphó tháp chủrấtkhẩn trương, chúng ta tốt nhất không đắc tộiai cả,cho dùngườithật sựlàdoTrần Mộc cứuthìcũng không thể lộ ra.”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Con biết rồi.”

Người chính là do Trần Mộc cứu sao? Tên đó thật sự biết y thuật?

Năm đó thân thể Tưởng Phong xảy ra vấn đề, Tưởng Thành Tiến tìm không ít người tới khám và chữa cho Tưởng Phong, trong đó còn có không ít y sư

nổi danh.

Hà Tĩnh Nguyệt giật mình nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên Tưởng Phong gặp được Trần Mộc, gã không chào hỏi một tiếng đã ra tay về phía Trần Mộc.

Tưởng Phong ra tay với Trần Mộc chẳng lẽ thật sự chỉ là vì Trần Mộc xấu?

“Ngươi xuất quanrồi?” Nhìn Trần Mộc đi ra từ tĩnh thất, Hà Tĩnh Nguyệt lên tiếng.

Trần Mộc gật đầu: “Ừ.”

https://thuviensach.vn

“Tưởng thiếuđãkhôi phục thiên phú, thành công thăng cấplênvõ hoàng tứ tinh.” Hà Tĩnh Nguyệt chăm chú quan sát sắc mặt Trần Mộc, nói.

Trần Mộc tràn đầy kinh ngạc: “Thật sao?Làkhôi phụcnhư thế

nàovậy?”

Hà Tĩnh Nguyệt hỏi Trần Mộc: “Ngươi không biết?”

“Tavẫnluôn bế quanmà, đương nhiênlàkhông biết.” Mộ Thần vô tội mỉm cười.

“Trần Mộc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Hà Tĩnh Nguyệt đột nhiên hỏi.

Mộ Thần hơi híp mắt, cười hỏi: “Hà tiểu thưsao lạiđột nhiên hỏi tachuyệnnày?”

“Thiên Cơ Bí Cảnhsắpmở rarồi, nếu vượt qua ba mươi tuổithìkhông thể tiến vào bí cảnh.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Mộ Thần gật đầu: “À, ta nghĩrằngtrướckhibí cảnh mở

rathìtavẫncònchưavượt qua ba mươi tuổi.”

“Ngươi nên rõ, không nên nghĩ tới việc đục nước béo cò, nếu đã quá ba mươi tuổi mà vẫn có ý đồ tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh thì sẽ chết không chỗ chôn.” Một giọng nói đầy âm dương quái khí bỗng truyền tới.

Mộ Thần theo tiếng người tới mà nhìn qua, Hà Tĩnh Nguyệt nghe vậy không tự chủ được nhíu mày.

“Vị này chính là?” Mộ Thần tò mò hỏi Hà Tĩnh Nguyệt.

“Là Hà Minh.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, trận pháp tháp tuy đang xuống dốc, nhưng vẫn có lực lượng che dấu, tên Hà Minh này thế mà lại là một võ hoàng tứ tinh, chắc là do Hà Hiền bí mật bồi dưỡng. Thiên Cơ Bí Cảnh chuẩn bị mở ra thì thiên tài từ mọi nơi đều ùn ùn kéo tới, một “võ hoàng nhất tinh” như hắn hình như có chút không đủ nhìn nhỉ?

“Thì ralà Hà huynh.” Mộ Thần chắp tay nói.

“Đừng có màlôi kéo làm quen, ta khôngcóhuynh đệlai lịch không rõnhư ngươi.” Hà Minh tràn đầy khinh thường.

Mộ Thần không để bụng mà cười.

“Hà Minh, ngươi không thể nói chuyệnbình thườngsao?” Hà Tĩnh Nguyệt bực mình nói.

Hà Minh lạnh lùng: “Ta nói sai chỗ nào sao? Chẳng lẽ hắn khôngphảilai lịch không rõsao, nghe nói hắncòn thân cận với ngườiBạch gianữa. Nói không chừnghắn chínhlà gian tếmàBạch gia đặttrongtrận pháp tháp chúng tađấy.”

Hà Tĩnh Nguyệt đen mặt quát: “Hà Minh,ngươi đủrồi!”

Hà Minh hừ lạnh một tiếng: “Tĩnh Nguyệt,sao ngươi lạiche chởtênquỷxấu xí này,có phảingươi có một chânvới hắn không?”

Hà Tĩnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi câm miệng cho ta,rời khỏi đây…”

“Thằng nhóc, ngươicáchTĩnh Nguyệt xa một chútcho ta, nếu không ngươi cẩn thậnvới ta đấy.” Hà Minh truyền âm vào trong tai Mộ Thần.

Hà Tĩnh Nguyệt cười xin lỗi với Mộ Thần: “Thực xin lỗi, tính tình Hà Minh cóhơinóng nảy.”

https://thuviensach.vn

“Thiên chi kiêu tử khó tránh bừa bãimộtchút, nếu nhưtalợi hạiđược nhưHà thiếu, tính tìnhtahơn phân nửa cũng không tốt.” Mộ Thần ra vẻ đầy lý giải nói.

Ánh mắt Hà Tĩnh Nguyệt xa xưa mà thở dài: “Cũng không phải tất cả

thiên chi kiêu tử đều như vậy, Diên Tinh y không như vậy.”

Mộ Thần nhìn Hà Tĩnh Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng sâu kín. Chẳng lẽ Hà Tĩnh Nguyệt thích Thạch Đầu? Xem ra Thạch Đầu rất được hoan nghênh nhỉ

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

264. Chương 264

Bạch gia.

“Thực lực Bạch Diên Tinh tiến bộ thật nhanh, đã là võ hoàng thất tinh rồi.”

“Có thể không nhanh được sao? Bạch Thần Tinh tiền bối vơ vét biết bao nhiêu thiên tài địa bảo đều toàn dùng trên người y.”

“Bạch Thần Tinh tiền bối vẫn luôn sống khép kín, trước giờ chưa từng thấy Bạch tiền bối đối tốt với người nào tới vậy cả.”

“Trước kia là do không có người có thể khiến cho Bạch tiền bối để ý tới, nên nhớ Bạch Diên Tinh chính là con trai ruột của Bạch tiền bối.”

“Ta nghe nói trong trận pháp tháp đột nhiên nhảy ra một người tên là Hà Minh, thế mà lại là một võ hoàng tứ tinh.”

“Gia hỏa Hà Hiền kia đúng là đa mưu túc trí, vậy mà lại đóng băng người đó, thật sự là cáo già mà.”

“Đáng tiếc là Bạch Nghị đã chết, nếu không phải vậy thì Bạch gia chúng ta có tới hai thiên tài lận.”

“Hà Minh mới chỉ là võ hoàng tứ tinh mà thôi, mà còn nghe nói đã hai mươi sáu tuổi nữa chứ, nếu như Bạch Diên Tinh ở cái tuổi hai mươi sáu, y https://thuviensach.vn

đã sớm là võ tông rồi, làm sao còn có thể để cho tên Hà Minh kia ra vẻ ta đây.”

“Bạch Nghị chết không minh bạch như vậy, trong nhà cũng không có điều tra kỹ càng một chút nào sao?”

“Đã nói là ngoài ý muốn rồi, ngươi còn muốn tra cái gì?”

Bạch Cẩm Nhạc nghe mấy người nọ nói chuyện, khóe miệng xẹt qua một tia tươi cười bất đắc dĩ.

Bạch Thần Tinh đối với Diệp Thạch cơ hồ là “con cần con cứ lấy”, Diệp Thạch đến Linh Dược Đường cướp đoạt sạch linh dược thất cấp bên trong, Bạch Thần Tinh cũng chỉ nói một câu, “Ghi vào trong sổ sách của ta.” Những tiểu bối khác trong nhà làm gì có được đãi ngộ như vậy.

Diệp Thạch hưng phấn đẩy cửa ra, Bạch Thần Tinh thấy sắc mặt Diệp Thạch vui mừng, không khỏi tò mò hỏi: “Gặp được chuyện gì tốt hay sao mà vui vẻ như vậy?”

“Mộ Thần nói hắn sắp thăng cấp võ tông!” Diệp Thạch vui vẻ nói.

Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng Diệp Thạch, bất âm bất dương nói: “Thì ra là Mộ Thần sắp thăng cấp võ tông à. Con vui vẻ như thế, ta còn tưởng rằng là con sắp thăng cấp võ tông ấy chứ.”

Diệp Thạch có hơi xấu hổ cười cười, nói: “Việc Mộ Thần thăng cấp võ tông so với việc con thăng cấp võ tông thì càng khiến con vui vẻ hơn. Phụ

thân à, Mộ Thần là người tốt, phụ thân đừng có thành kiến lớn như vậy với hắn mà.”

“Mộ Thần chỉ nói hắn sắp thăng cấp võ tông?” Bạch Thần Tinh lập tức dời qua đề tài khác.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần nói, hắn ở Trung Châu không quen ai, sợ quá trình thăng cấp xảy ra vấn đề, cho nên hy vọng phụ thân hộ pháp giúp hắn.” Diệp Thạch dùng đôi mắt trông mong nhìn Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh run rẩy khóe miệng: “Hắn đúng là không chút nào khách khí nhỉ.”

Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên: “Mộ Thần về sau nhất định sẽ

cưới con, đến lúc đó tất cả mọi người đều là người một nhà, có gì mà cần khách khí chứ.”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ nghiến răng, bộ dạng này của Diên Tinh chính là bộ dạng không thể chờ đợi để gả đi đây mà.

“Mộ Thần còn nói gì khác không?” Bạch Thần Tinh áp chế sự bực mình hỏi.

“Hắn nói, giờ trong tay không có bao nhiêu, muốn mượn phụ thân một chút nguyên thạch.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thần Tinh lập tức bị nghẹn, tên hỗn đản Mộ Thần đó mượn nguyên thạch của mình? Tên đó ngay từ đầu còn giống như rất rụt rè, trông như người không chịu của ăn xin, thế mà giờ lại chủ động mở miệng nói mượn.

“Hắn sao lại xài ghê vậy?!” Số nguyên thạch kiếm được từ những đan dược của Mộ Thần, hắn đã đưa hết cho cho Mộ Thần, vậy mà tên kia lại còn không đủ dùng.

Diệp Thạch vô tội mở to mắt: “Đúng là Mộ Thần cần dùng tương đối nhiều một chút, nhưng phải có xài mới có kiếm mà. Phụ thân, ngài cứ cho Mộ Thần mượn một chút đi, chờ Mộ Thần về sau kiếm được một đống lớn, hắn sẽ trả lại cho ngài, Mộ Thần rất biết kiếm nguyên thạch đó.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh tức giận nói: “Con nghĩ nguyên thạch của phụ thân con có được là nhờ gió đưa tới sao…”

Diệp Thạch nhíu mày: “Đó không phải là do phụ thân không cho con đi nhận nhiệm vụ sao? Nếu phụ thân cho con nhận nhiệm vụ, con đã có thể

tự mình trợ cấp cho Mộ Thần rồi. Nhiệm vụ của minh văn tháp vốn có thể

kiếm được một số lớn, nhưng tại phụ thân không cho đi, muốn con ở nhà tu luyện.”

Bạch Thần Tinh thiếu chút nữa bị Diệp Thạch chọc tức phun ra một búng máu, “Ta cho mượn, ta cho mượn. Mộ Thần muốn bao nhiêu nguyên thạch, ta cho hắn mượn.”

“Thật tốt quá.” Diệp Thạch tràn đầy vui mừng, “Vậy chuyện hộ

pháp?..”

“Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện.” Bạch Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Thạch vỗ tay: “Vậy thì tốt quá, con an tâm rồi. Đúng rồi phụ

thân, có phải là thời gian Thiên Cơ Bí Cảnh sắp mở ra rồi không ạ?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng thế.”

Thiên Cơ Bí Cảnh sắp mở ra, các thế lực khắp nơi đều đang rục rịch, một ít cao thủ trẻ tuổi lánh đời đều sôi nổi xuất thế, quả nhiên là đáng sợ.

Trong khoảng thời gian này Bạch Thần Tinh cũng phái người ra tra thử, trên trăm thiếu niên cao thủ trước giờ không hiện thanh danh, chưa vượt qua ba mươi tuổi, lại đều đã đột phá võ hoàng, sôi nổi hiện thế.

Bạch Thần Tinh híp mắt, nếu lại cho Diên Tinh thêm hai ba năm, lúc đó Diên Tinh đã đột phá đến võ tông, khi ấy có thể tự bảo vệ mình vô nguy, https://thuviensach.vn

nhưng mà hiện tại nam nhân của Trang Cẩn bên Mệnh Tộc lại xác thực không đơn giản.

Nếu như Mộ Thần đột phá võ tông, vậy Diên Tinh cũng có thể nhiều thêm một phần bảo đảm.

Mộ Thần thăng cấp võ tông ở ngoài thành, dị tượng khi thăng cấp vô cùng lớn, đưa tới không ít tu luyện giả quan sát.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn phương hướng thăng cấp, hơi hơi nhíu mày, “Dị

tượng này có thanh thế thật lớn, hẳn người thăng cấp võ tông không phải là võ hoàng phổ thông.”

Hà Minh cũng nhìn phương hướng thăng cấp, trái tim nhịn không được mà nóng rực lên, thầm nghĩ không biết khi nào mình mới đi tới một bước này.

“Không biết ai là người thăng cấp, có thể mời chào không nhỉ?” Hà Tĩnh Nguyệt cau mày.

Hà Minh nói: “Người đó hẳn không phải là tán tu, có người hộ pháp cho hắn.”

Trong mắt Hà Tĩnh Nguyệt hiện lên vẻ thất vọng, những người có ý đồ

tiến tới đều bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy đẩy ra ngoài. Họ biết tuy đối phương đang thăng cấp ở dã ngoại nhưng lại có người hộ pháp, mà người hộ pháp còn có thực lực sâu không lường được, tuy rằng không hiện thân.

“Lôi kiếp tới rồi!”

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn lôi vân hội tụ trên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, “Ngũ sắc lôi kiếp!”

https://thuviensach.vn

Hà Minh cắn răng, trong lòng cũng rung động không thôi.

Ngũ sắc lôi kiếp vô cùng hiếm thấy, loại lôi kiếp này chỉ có khi gặp được tuyệt thế thiên tài thì mới có thể xuất hiện, mà ngũ sắc lôi kiếp lại mạnh mẽ hơn lôi kiếp tầm thường gấp mấy chục lần. Từ xưa đến nay có vô số kể thiên tài chết dưới lôi kiếp này, nếu người đó còn sống sót, tương lai tám chín phần mười có thể hùng bá một phương.

Hà Tĩnh Nguyệt cắn môi, hỏi người bên cạnh: “Biết người thăng cấp là ai không?”

“Hoàn toàn tra không được tin tức, có thể là tiểu quái vật do một ít lão quái vật lánh đời bồi dưỡng ra.” Người bên cạnh Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn xa xa, trong mắt hiện lên vài phần hoài nghi.

Thiên tài có thể đưa tới ngũ sắc lôi kiếp thì tuổi khi thăng cấp võ tông sẽ

không vượt qua ba mươi tuổi, người này hẳn cũng có hứng thú với Thiên Cơ Bí Cảnh. Nếu như Thiên Cơ Bí Cảnh có một võ tông xông vào, vậy những người khác còn có đường sống nữa sao.

“Nếu như người này đi vào Thiên Cơ Bí Cảnh…” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được nhẹ hít một hơi.

Hà Minh cắn răng: “Người này có thể sống sót qua lôi kiếp hay không còn chưa biết đâu.”

“Không nghĩ tới lại có người đưa tới ngũ sắc lôi kiếp. Lần trước khi xuất hiện loại lôi kiếp này, hình như là mấy trăm năm trước thì phải.”

Diệp Thạch xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt.

“Cái gì là ngũ sắc lôi kiếp vậy?” Diệp Thạch tràn đầy tò mò hỏi.

https://thuviensach.vn

“Ngũ sắc lôi kiếp là một loại lôi kiếp đặc biệt, được xưng là sát thủ

của thiên tài. Thiên tài chết dưới loại lôi kiếp này có rất nhiều rất nhiều.

Không biết người này có thể sống sót qua không.” Một tu luyện giả nhìn thấy người đặt câu hỏi chính là Diệp Thạch, lập tức ân cần trả lời.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng quắc nhìn lên lôi kiếp.

“Nếu người thăng cấp có thể sống sót, vậy Bạch thiếu sắp có đối thủ

rồi.” Người nọ nói tiếp.

Diệp Thạch chỉ mỉm cười thản nhiên, “à” một tiếng.

“Bạch thiếu, ngươi cũng ở đây à?” Hà Tĩnh Nguyệt hướng chợt nhìn thấy Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, đảo mắt nói: “Là ta trộm chạy ra ngoài. Phụ thân nhất định cứ bắt ta thăng cấp đến võ hoàng bát cấp mới cho ta ra ngoài.”

Hà Tĩnh Nguyệt mỉm cười gật đầu, “Bạch tiền bối nhất định đối với ngươi rất tốt đi?”

Diệp Thạch gật đầu:“Ừ, phụ thân đối với ta rất tốt.”

Tia sét năm màu ào ào đánh xuống, đất rung núi chuyển, Diệp Thạch nhìn về nơi tia sét đánh xuống, bất an siết chặt tay.

“Thật đáng sợ.” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn lôi kiếp, nhịn không được nói.

Lòng bàn tay Diệp Thạch toát đầy mồ hôi lạnh.

“Lôi kiếp đáng sợthật, chỉ sợlàngườitronglôi kiếpđãdữ nhiều lành ít.”

Hà Minh nói.

Diệp Thạch nghiến răng, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hận không thể thiên đao vạn quả tên Hà Minh này.

https://thuviensach.vn

Sét đánh ước chừng hai ngày mới chấm dứt.

Sau khi gió êm sóng lặng, mọi người chỉ thấy một hố sâu màu đen có đường kính mấy chục mét, người thì không tìm ra được.

Ở trận pháp tháp.

“Ông nội, có tin tứcgì không ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi Hà Hiền.

Hà Hiền lắc đầu nói: “Hoàn toàn không có.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Không biếttuổingườiđóđãvượt qua ba mươichưa.”

“Nhất địnhlà chưavượt qua ba mươi.Tronglịch sử,nhữngtu luyện giảthăng cấpvõ tôngcódẫn tới ngũ sắc lôikiếp,bọn họkhông cóngười nàovượt qua ba mươihết.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhấp nhấp môi, nếu là như thế, vậy… Người này nhất định sẽ tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh, hy vọng người này là bạn không phải địch, cho dù không phải bằng hữu thì cũng ngàn vạn lần không là địch nhân.

“Ông nội, ngàinghĩcoicó thể là người Bạch giakhông?”

Hà Hiền lắc đầu: “Hẳnlàkhông phải, thời gian dài như vậy, nếu như là ngườiBạch giathìchắcđãsớm có tiếng gió truyền tới.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Gần đâysao lại cónhiều người lợi hạiđi ravậy.”

Hà Hiền cười lạnh một tiếng, “Gần đây còn thiếu người lợi hạiđột nhiên nhảy ra à? Thạch Kinh Thiênlần trướccó một bạn lữ song nhi,tên làTrang Cẩn, song nhikiamớichỉmười chín tuổi mà đã làvõ hoàng lục tinh, không chỉ như thế, song nhikiakhôngchỉ có một bạn lữ nhưThạch Kinh https://thuviensach.vn

Thiênmàcòn có bốn bạn lữ khác, mỗi mộtngườiđềucóthực lực không thuagìThạch Kinh Thiên,songnhikia vànăm bạn lữ liên thủ, thu phụcđượcnăm tòa Linh ThápởVô Tận Hải.”

Hà Tĩnh Nguyệt trừng lớn mắt: “Sao có thể?Năm tòa Linh ThápởVô Tận Hải đã bị thu phục?”

Hà Hiền gật đầu: “Phải.”

“Chỗ nước ngoài màBạch Diên Tinhđến từthì sao? Năm tòa Linh Tháp cũng bị thu phụcrồi ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền lắc đầu, “Bạch Diên Tinh đến từ Linh Tháp Châu, hẳn là Linh Thápchưabị thu phục.Hiện tạithông đạotừ chỗ đó tớiTrung Châu đã bị cắt đứt, tình hình cụ thể như thế nàota cũngkhôngbiết rõ lắm.”

“Trang DuvàTrang Cẩn kỳ thật làanh emsong sinh.Trang Cẩn dẫn ngườiđithu phục năm tòa Linh Tháp,cònMệnh TộcđưaTrang Du tới nước ngoài,ban đầu chắccũng là đánh chủ ýnhư thế.Nhưng màvận khícủaTrang Du không cótốt nhưTrang Cẩn,đãthất bại,vì thế hẳn lànăm tòa Linh Thápở

chỗ đó vẫn còn.”

“Trang Dutuythất bại,nhưng có vẻ làMệnh Tộc vẫnrấtđể ýtới hắn.” Hà Tĩnh Nguyệt không khỏi nói.

“Trang DuvớiTrang Cẩn là song sinh, cùng mệnh tương liên, thực lực Trang Cẩn tăng lêncũng cótác dụngkéo theoTrang Du, nếu Trang Du cũng thành công,thìTrang Cẩn có thể càng thuậnlợi hơn. Tuy rằng hắn thất bại, nhưng hắn không thể chết được, bởi nếu Trang Du chết, Trang Cẩn sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.” Hà Hiền nói.

Chuyện về Trang Cẩn vốn không bị người khác tra được nhanh như

vậy, nhưng do Bạch Thần Tinh âm thầm cho người ra tay với Thạch Kinh Thiên, khiến cho mọi người hoài nghi, rồi Bạch Thần Tinh lại âm thầm thả

https://thuviensach.vn

ra tin tức năm tòa Linh Tháp ở Vô Tận Hải đã bị thu phục, khiến chuyện này lập tức huyên náo.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

265. Chương 265

“Trần Mộc, ngươi rốt cụccũngtrở lại.” Hà Tĩnh Nguyệt vui mừng nói với Trần Mộc.

Trần Mộc mỉm cười với Hà Tĩnh Nguyệt, lộ ra biểu tình áy náy nói:

“Xin lỗi,trước đó tađi ra ngoài lịch lãm một phen,không ngờ lạigặpphảimột chút phiền toáimớichậm trễ thời gian, kéo dài tớigiờmới vềđược.”

Ngũ sắc lôi kiếp đúng là khủng bố, tuy rằng lúc ấy Mộ Thần thuận lợi vượt qua lôi kiếp, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, tốn không ít thời gian mới khỏi hẳn.

Lần này thăng cấp, là hắn thiếu nhân tình của Bạch Thần Tinh.

“May màngươi trở lại, Thiên Cơ Bí Cảnhsắpmở rarồi, ta còn tưởnglàngươi khôngvềkịpấy chứ.” Hà Tĩnh Nguyệt cười nói.

Mộ Thần cười khổ, nói: “Thiên Cơ Bí Cảnhmở sớm vậy sao?May thật,may màta trở về đúng lúc, nếu không sợ làphảibỏ lỡrồi.”

“Ngươi đi lịch lãmà? Ta còn tưởnglàngươi sợ hãi chạy trốnchứ. Trong Thiên Cơ Bí Cảnh rất nguy hiểm nha, tu luyện giả chết trong đó có vô số

kể, nếu muốn đi vào, ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng, bởi vì nếu ngươi chết trong đó, sẽ không có ai nhặt xác cho ngươi đâu.” Hà Minh đột nhiên sáp lại mở miệng châm chọc khiêu khích.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn Hà Minh, cười nói: “Chuyện trọng đại như Thiên Cơ Bí Cảnh, ta sao có thể bỏ qua.”

Hà Minh lạnh lùng cười: “Ngươi cẩn thận đi, Thiên Cơ Bí Cảnh lần này, cao thủ nhiều như mây, ngươi coi chừng bị người ta làm thịt.”

Mộ Thần gật đầu biết nghe lời phải: “Vâng, đa tạ Hà thiếu nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận.”

Hà Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn bóng dáng Hà Minh, trên gương mặt hiện lên vẻ

bất đắc dĩ, “Trần Mộc, xin lỗi nha, tính tình Hà Minh không tốt lắm.”

Mộ Thần không để tâm: “Yên tâm đi, ta hiểu mà.”

Hà Minh chính là thiên tài do Hà Hiền bí mật bồi dưỡng, chắc hẳn là tự cho mình rất cao, thế nhưng gần đây bỗng dưng nhảy ra một đống gương mặt mới, mà Hà Minh so với những thiên tài đó thì có chút kém cỏi. Được mãn nguyện xuất quan, đang muốn kiến công lập nghiệp thì lại phát hiện thực lực của mình cũng chỉ bình thường, trong lòng Hà Minh hẳn là rất khổ

sở.

Tháp Linh ở trong thức hải Mộ Thần cười ha ha không ngừng, “Tháp chủ đại nhân, ngươi đúng là sống càng ngày càng kém, tùy tiện một con chó con mèo cũng có thể đến đạp lên ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá dọa người sao?”

Mộ Thần hít sâu một hơi, tên Tháp Linh chết tiệt này quả thật nên thiên đao vạn quả.

Hà Tĩnh Nguyệt nói với Mộ Thần: “Ô Phượng tiền bối từng đến đây hỏi thăm ngươi, biết ngươi không ở thì rất thất vọng.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần có hơi sửng sốt: “Sao Ô Phượng tiền bối lại đột nhiên đến đây?”

Hà Tĩnh Nguyệt nhún vai: “Ta làm sao biết được. Hiện giờ Ô Phượng tiền bối đang ở ngay trong trận pháp tháp, có dặn ta là nếu thấy ngươi về thì phải báo cho nàng một tiếng.”

Mộ Thần: “Là vậy à.”

Tháp Linh lóe sáng mắt, nói: “Tháp chủ đại nhân, ngươi xong đời rồi, lật thuyền trong mương rồi. Có vẻ nha đầu Ô Phượng kia đang nghi ngờ

ngươi đấy.”

Mộ Thần đảo mắt một cái, dị hỏa được Mộ Thần đưa vào trong Linh Tháp.

“Tháp chủ đại nhân, ngươi làm gì thế! Đừng có đưa thứ nguy hiểm như này vào trong Linh Tháp chứ!” Tháp Linh điên cuồng kêu gào.

Mộ Thần không để tâm mà nói:“Chỉ đặt đó một chút thôi.”

Bộ tộc của Ô Phượng có huyết mạch phượng hoàng, Hỏa Phượng là ngọn lửa tối cao, nghe nói tộc nhân có huyết mạch phượng hoàng rất mẫn cảm với dị hỏa. Lần trước hắn có thể tránh được là bởi vì Ô Phượng không đặt lực chú ý trên người hắn, nhưng hẳn là bây giờ, nữ nhân kia đã nghi ngờ hắn.

“Oa oa, ngươi muốn thiêu chết ta sao.” Tháp Linh tràn đầy ủy khuất.

“Thiêu chết ngươi khôngphảilà vừađúnglúc sao?” Mộ Thần không chút để ý.

Tháp Linh: “…”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đi theo Hà Tĩnh Nguyệt vào đại sảnh, Ô Phượng nhìn thấy, đôi mắt lập tức đầy hứng thú nhìn Mộ Thần.

Ô Phượng từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Thần một phen, nhịn không được nhăn mày lại.

“Cô cô, thế nàoạ? Trên người hắn có dị hỏa không?” Ô Cẩm Tước đầy tò mò truyền âm hỏi Ô Phượng.

Ô Phượng nhíu mày, truyền âm lại với Ô Cẩm Tước: “Không cảm giác được.”

Tuy rằng không cảm giác được, nhưng Ô Phượng cũng không hề bớt hoài nghi tới Trần Mộc một chút nào.

Mộ Thần thản nhiên đứng, vô cùng lễ phép chắp tay chào: “Trần Mộc xin chào Ô tiền bối.”

Ô Cẩm Tước hứng thú đánh giá Mộ Thần, đôi mắt đầy tò mò.

Ô Phượng cười, nói với Hà Hiền: “Trận pháp tháp đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chẳng những có Hà Minh thực lực hùng hậu, mà còn có Trần Mộc sâu không lường được như thế này.”

Nghe được lời Ô Phượng nói, trong lòng Hà Minh nhất thời dâng lên một cỗ khó chịu. Ô Phượng chỉ đánh giá hắn một cách quy củ là “thực lực hùng hậu”, nhưng lại dùng bốn chữ “sâu không lường được” để đánh giá Trần Mộc. Trần Mộc có tài đức gì mà được khen ngợi như thế chứ.

Mộ Thần ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, vội xua tay: “Ô tiền bối quá khen rồi, Trần Mộc làm sao có thể nhận lời đánh giá “sâu không lường được” này.”

https://thuviensach.vn

Ô Phượng nghe vậy cũng không phản bác: “Cẩm Tước sẽ đi vào bí cảnh, nghe nói Hà thiếu với Trần thiếu đều sẽ đi vào, đến lúc đó mong hai vị dìu dắt Cẩm Tước một chút.”

Hà Minh vội đồng ý: “Nếu Cẩm Tước cô nương có điều gì phân phó, Hà Minh tất dốc hết khả năng.”

“Làm phiền Hà thiếu.” Ô Phượng nhẹ nhàng đáp một câu, ánh mắt nhìn qua Trần Mộc.

Đối mặt với ánh mắt của Ô Phượng, Mộ Thần mỉm cười, chắp tay nói:

“Trần Mộc sẽ nhận nhiệm vụ này.”

“Tưởng Thành Tiến – tháp chủ Minh văn tháp tới.”

Chợt một tiếng thông báo truyền tới bằng nguyên lực.

Hà Hiền nhíu mày, có chút không hiểu mà hỏi: “Kỳ quái, Tưởng Thành Tiến, sao lại thời gian này đến?”

“Theo tasuyđoán, Thiên Cơ Bí Cảnhsẽ hiện thếởnơiphụ cậnchúng ta,nên chắc là Tưởng tháp chủ tiện đườngthôi.” Hà Tĩnh Nguyệt trầm tư rồi nói.

Hà Hiền cau mày, nhìn qua Trần Mộc. Trần Mộc cúi đầu không sợ hãi, gió thổi không động đứng tại chỗ, một bộ dáng thản nhiên.

Tưởng Thành Tiến mang theo Tưởng Phong đi đến, Mộ Thần nhướng mày liếc mắt nhìn Tưởng Phong một cái, lại cúi đầu.

“Làm phiềnHàtháp chủrồi.” Tưởng Thành Tiến hướng về phía Hà Hiền chắp tay.

“Tưởng tháp chủchịu tới đây chính là rồng đến nhà tôm,gìmàquấy rầychứ. Chúc mừng Tưởng tháp chủ xuất quan, công lực càng tăng lên, https://thuviensach.vn

chúc mừng Tưởng thiếu gia khôi phục tư chất.” Hà Hiền cười nói với hai người.

“Hà tháp chủ khách khí rồi, trận pháp tháp của ngươi dạo này cao thủ

đông đúc nhỉ.” Tưởng Thành Tiến nói.

Hà Hiền lộ ra vẻ cười khổ, “Tưởng tháp chủ nói đùa, lúc trước Diệp Thạch đúng thật là kinh thải tuyệt diễm, nhưng… Y lại là huyết mạch mà Bạch Thần Tinh lưu lạc ở ngoài.”

“Bạch Diên Tinh tuy rằng không còn ở đây, nhưng mà Trần thiếu cũng không kém.” Tưởng Thành Tiến nhìn qua Trần Mộc rồi nói.

Mộ Thần vội chắp tay nói: “Tưởng tiền bối quá đề cao ta rồi, ta đây chỉ là một người bình thường, sao có thể so sánh với Bạch Diên Tinh thiếu gia được.”

“Trần thiếu quá khiêm tốn. Ta nghe nói lần trước ngươi với Phong Nhi có chút xung đột, tính tình Phong Nhi nóng nảy, có chỗ đắc tội thì mong Trần thiếu bao dung.” Tưởng Thành Tiến phóng thấp tư thái.

“Tưởng tháp chủ nói quá lời, một chút việc nhỏ mà thôi, ta sao để ở

trong lòng được.” Mộ Thần giả bộ có chút sợ hãi nói.

Tưởng Thành Tiến đưa một cái nhẫn cho Mộ Thần, “Chút đồ trong đây coi như là ta bồi lễ, mong rằng Trần thiếu ở trong bí cảnh chiếu ứng Phong Nhi một chút.”

“Nguyên thạch, nguyên thạch! Quá trời nguyên thạch!!” Tháp Linh ở

trong thức hải Mộ Thần điên cuồng kêu gào.

“Tưởng tháp chủ quá khách khí, ngài như vậy, ta sao chịu được ạ.” Mộ

Thần giả vờ sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Tưởng Thành Tiến trịnh trọng nhìn Mộ Thần, nói: “Xin Trần thiếu nhận lấy.”

Mộ Thần liếc mắt nhìn Tưởng Phong một cái, mới đành “bất đắc dĩ”

nói: “Như vậy, ta nếu từ chối nữa thì bất kính.”

Tưởng Phong thấy Trần Mộc nhận nhẫn không gian, trong lòng nhất thời thở ra một hơi.

Sau khi Tưởng Phong đưa minh văn trên lưng cho Tưởng Thành Tiến xem, Tưởng Thành Tiến lập tức sợ hãi. Thì ra Minh Văn Tụ Nguyên đầy đủ

là minh văn thất cấp cao cấp, những minh văn sư thất cấp bình thường căn bản không thể khắc ra.

Thăng cấp minh văn rất khó, so với việc khắc minh văn từ đầu thì còn khó hơn, mà Tưởng Thành Tiến còn nói, minh văn trên lưng gã chính là minh văn thượng phẩm.

Cho dù có tư liệu của minh văn, nhưng ông nội tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể làm được tới trình độ như vậy. Ông nội nói, minh văn thuật của người thăng cấp minh văn cho gã tuyệt đối đang là thất cấp cao cấp, tùy thời có khả năng bước vào bát cấp.

Lúc trước mời Trần Mộc ra tay, Tưởng Phong rất lo lắng, lại không nghĩ rằng minh văn thuật của Trần Mộc lại lợi hại đến thế.

Ô Phượng vốn định nhìn xem nhẫn không gian mà Tưởng Thành Tiến lấy ra có gì, nhưng do phía trên mặt nhẫn có minh văn đặc biệt ngăn cản dò xét, Ô Phượng không nhìn ra được gì.

Mộ Thần quay sang, liền nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Ô Phượng.

https://thuviensach.vn

Hà Minh cau mày, sắc mặt xanh mét. Hà Minh thật sự không rõ, Trần Mộc chỉ là một tên “võ hoàng nhất tinh” mà thôi, có tài đức gì lại khiến cho Tưởng Thành Tiến coi trọng như thế.

“Cát Nghị phó tháp chủ đan các và Cát Tiểu Điệp tiểu thư tới.”

Mộ Thần cau mày, chết tiệt, hai người này sao lại đến đây? Chẳng lẽ

dù hắn đã cẩn thận cỡ nào, thì trong quá trình bán đan dược vẫn lộ ra chân tướng sao?

Ô Phượng mở to mắt, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười kinh diễm, “Không ngờ Cát Nghị cũng tới đây, Hà huynh, trận pháp tháp của ngươi hôm nay đúng là náo nhiệt.”

Tưởng Thành Tiến nhíu mày, nhìn cửa vào.

Cát Nghị cười như một vị Phật Di Lặc, đi đến nói, “Tưởng tháp chủ

cũng ở đây à.”

Tưởng Thành Tiến gật đầu: “Không nghĩ tới Cát tháp chủ cũng đến đây.”

“Cát huynh, sao ngươi lại đột nhiên đại giá quang lâm vậy?” Hà Hiền không hiểu.

Quan hệ giữa đan tháp và trận pháp tháp kỳ thật cũng không ra làm sao. Đan tháp như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách, mà trận pháp tháp lại như hoàng hôn xuống núi. Kỳ thật đan tháp rất không coi trọng trận pháp tháp.

Cát Nghị cười: “Nghe nói Thiên Cơ Bí Cảnh sẽ xuất thế ở phụ cận đây, ta thuận tiện đến thăm Hà huynh ngươi.”

https://thuviensach.vn

“Làm phiền Cát huynh nhớ thương tới đống xương già của ta.” Hà Hiền cười nói.

“Vị này chính là Trần Mộc phải không, tuổi còn trẻ mà thực lực lại hùng hậu, quả nhiên là tuấn kiệt trong loài người.”

Cát Nghị nhìn chằm chằm Trần Mộc.

Trần Mộc cười gượng, “Tiền bối quá khen.”

“Đây là Tiểu Điệp, cháu gái ta. Khi đến bí cảnh, mong Trần thiếu chiếu cố nàng một chút.” Cát Nghị nói.

“Thực lực Cát tiểu thư rất mạnh, sợ là ta không thể giúp được gì.”

Trần Mộc vội từ chối.

Cát Nghị không để tâm, khoát tay nói: “Không sao, Trần thiếu giúp chuyện trong khả năng là được rồi.”

“Trần Mộc sẽ cố hết sức.” Mộ Thần cúi đầu nói.

“Có lời nàycủa Trần thiếuthìta an tâmrồi.” Cát Nghị vuốt râu mép nói.

Hà Minh đầy bất mãn nhìn Mộ Thần, sắc mặt âm trầm.

Hà Minh cắn chặt răng, thầm nghĩ Tưởng Thành Tiến với Cát Nghị bị

gì vậy. Hắn mới là người dẫn đầu trận pháp tháp tiến vào bí cảnh, hai người này không tìm mình hỗ trợ, lại vội vàng lôi kéo làm quen với tên võ hoàng nhất tinh Trần Mộc này làm gì không biết.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

266. Chương 266

Mọi người ở trong đại sảnh hàn huyên một hồi, sau đó sôi nổi rời đi.

“Trần Mộc!” Ô Phượng khoanh tay, lười biếng gọi Mộ Thần lại.

“Ô tiền bốimuốnchỉ giáogì ạ?” Mộ Thần xoay người kính cẩn hỏi.

“Mị lựccủa ngươi cũng lớn nhỉ, chẳng những đưaTưởng tháp chủ

tới,ngay cả Cátphótháp chủ cũng bị ngươi đưa tớiđây.” Ô Phượng cười như

không cười nói.

Mộ Thần ra vẻ bất đắc dĩ nói “Ô tiền bối nói lời nàyđúng làchiết sát ta, hai vị tháp chủ đều là tới bái phỏng Hà tháp chủ, cóliênquangì tới ta đâu ạ?”

Ô Phượng cười cười, tiến đến bên tai Mộ Thần, thấp giọng nói: “Dị

hỏa trongdi tíchđã bịngươi thu phụcà?”

Mộ Thần lập tức hoảng sợ, suy nghĩ rồi hỏi với vẻ không hiểu: “Ô tiền bối đang nói gìvậy?Dị hỏagì? Sao dị hỏa lại có liên quan tới ta chứ? Nếu như ta thu dị hỏa thì đã sớm bị dị hỏa thiêu chết rồi.”

Ô Phượng không cho là đúng nhìn Mộ Thần: “Ngươi thiên tài như

vậythìsao dễ chếtđược!”

Mộ Thần tràn đầy vô tội nhìn Ô Phượng: “Ô tiền bối,có phảitiền bốihiểu lầm gìta không? Tasao có thể được xưng là thiên tài được.”

https://thuviensach.vn

“Coi như là ta hiểu lầm đi.” Ô Phượng nói.

“Tháp chủ đại nhân, ngươi bị hoài nghirồikìa.” Tháp Linh bất đắc dĩ

nói.

Hoài nghi thì hoài nghi, có gì mà phải xoắn.

Mỗi lần thời gian Thiên Cơ Bí Cảnh mở ra là ba tháng, nhưng thời gian trong bí cảnh lại không giống tốc độ chảy bên ngoài, ba tháng ở ngoài chính là ba năm trong đó.

Nếu như hắn tiến vào trong đó, ba tháng sau đi ra, ít nhất cũng đã là một võ tông ngũ tinh, lục tinh. Lấy thủ đoạn của hắn, võ tôn bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, khi đó thiên hạ rộng lớn, chỗ nào cũng đi tới được. Mà việc cấp bách hiện giờ chính là phải tiến vào bí cảnh đã.

Thoát khỏi Ô Phượng, Mộ Thần tiếp tục đi về nơi ở của chính mình.

“Trần thiếu!” Tưởng Phong đột nhiên từ đâu nhảy ra Mộ Thần nhìn Tưởng Phong, cảm thấy ánh mắt Tưởng Phong nhìn mình tựa hồ có thêm mấy phần kính sợ, “Tưởng thiếu có việc?” Mộ Thần hỏi.

“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyệnđược không?” Tưởng Phong hỏi.

Mộ Thần chần chờ một chút mới gật đầu, cùng Tưởng Phong đi tới tĩnh thất của trận pháp tháp.

“Ta cho rằng giao dịchgiữachúng ta đã kết thúc.” Mộ Thần nhìn cánh cửa đã khóa, lạnh lùng nói với Tưởng Phong.

Tưởng Phong tràn đầy xin lỗi: “Ta biết,làTrần thiếumuốnđiệu thấp,thế

nhưng mà, ta có chuyệnquantrọngphải nói choTrần thiếu.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần hỏi: “Chuyện gì?”

“Thạch Kinh Thiên là bạn lữcủaTrang Cẩn– người thuộc dòng chính củaMệnh Tộc.Trang CẩnvàTrang Du là song sinh, mệnh sốcủahai người đều tương khắcvớiBạch Diên TinhcủaBạch gia.Trang Cẩn có năm bạn lữ, Thạch Kinh Thiên làngười yếu nhất trong nămbạn lữcủaTrang Cẩn.”

Mộ Thần cảm thấy ngoài ý muốn: “Thạch Kinh Thiên làngườiyếu nhất?”

Tưởng Phong gật đầu, “Đúng thế, ta cũng không thể tin được,nhưng kết quảđiều trara đượcchính là như vậy.Với lại bên người Trang Cẩncòncóthêmhai võ tông.”

Trong đôi mắt Mộ Thần nổi sóng mãnh liệt, “Sao lại mạnh như vậy?”

Tưởng Phong hít nhẹ một hơi rồi nói: “Bởi vìvàohai trăm năm trước,Mệnh Tộc có người kế thừa năm tòa Linh Thápở Vô Tận Hải, năm người kia hiện tại đều là võ tông,nhưng lạikhông kém võ tônbao nhiêu.”

Mộ Thần mím môi, sau khi kế thừa Linh Tháp thì thực lực vốn có sẽ

đột nhiên tăng mạnh, có nhất mạch như võ tôn chỉ điểm, thực lực tất nhiên sẽ không tiến triển như người thường. Người có thể kế thừa năm tòa Linh Tháp vào hai trăm năm trước, tất nhiên cũng là hạng người kinh thải tuyệt diễm.

Tưởng Phong cúi đầu thở dài. Sau khi khôi phục tư chất, Tưởng Phong còn muốn ganh đua với Thạch Kinh Thiên, nhưng thế lực sau lưng Thạch Kinh Thiên sâu không lường được, Tưởng Phong không thể không tránh đi mũi nhọn.

Thạch Kinh Thiên có ngoại viện cường đại như vậy, khó trách Tưởng Thành Tiến muốn tìm người giúp đỡ cho Tưởng Phong.

https://thuviensach.vn

Tiện nhân Trang Cẩn này có vẻ khó đối phó đây!

“Cảm ơnngươiđãnói cho ta biếtchuyện này.Tađã nhậnphần nhân tình nàycủa Tưởng thiếu,vậycáipháo hoanàycho ngươi. Nếu như trong bí cảnh có chuyện gì không giải quyết được thì ngươi đốt cái này, nếu ta đang ở

gần đó, ta sẽ lập tức chạy qua.” Mộ Thần nói.

Tưởng Phong cẩnn thận thu lại thứ Mộ Thần đưa, chắp tay nói: “Vậy cảm ơn.”

Trong phòng nghỉ, Cát Tiểu Điệp chu môi, khó hiểu nhìn Cát Nghị.

“Ông nội, sao ngài lại coi trọng cái tên Trần Mộc xấu như quỷ kia vậy?” Cát Tiểu Điệp khó hiểu hỏi.

Cát Nghị cau mày: “Trước đó ở nơi này từng xuất hiện một số lượng lớn đan dược thất cấp phải không?”

Cát Tiểu Điệp gật đầu: “Đúng vậy ạ, không phải là đan sư thất cấp kia đã bị Bạch Thần Tinh mời chào rồi sao?”

Cát Nghị cười khổ: “Ta nghĩ, người kia có thể chính là Trần Mộc.”

Cát Tiểu Điệp mở to mắt: “Không thể nào! Trần Mộc là trận pháp sư

cơ mà! Sao có thể luyện đan được!”

Cát Nghị gật đầu: “Đúng thế, đan tháp có phái người tới điều tra, nhưng bởi vì Trần Mộc là trận pháp sư nên không thể không điều tra thêm lần nữa, nhưng kết quả điều tra lại vẫn là Trần Mộc.”

Cát Tiểu Điệp: “Sao có thể là Trần Mộc được? Trận pháp thuật của Trần Mộc tuy biểu lộ ra ngoài là lục cấp, nhưng trên thực tế lại là thất cấp.

Chẳng lẽ hắn vừa là trận pháp sư thất cấp, vừa là đan sư thất cấp?”

https://thuviensach.vn

Cát Nghị: “Thân thể Tưởng Phong hẳn không phải do Tưởng Thành Tiến chữa khỏi, mà là do Trần Mộc chữa khỏi. Bằng không Tưởng Thành Tiến cũng sẽ không có thái độ với hắn như vậy.”

“Rốt cuộc Trần Mộc là từ đâu nhảy ra vậy?” Cát Tiểu Điệp hoang mang hỏi.

Cát Nghị lắc đầu nói: “Ta không biết,nhưng trông hắn giống nhưlàđượclão quái vật lánh đờinào đóbồi dưỡng ra.”

Cát Tiểu Điệp nhíu mày, khẽ thở dài, “Không biết sao gần đây lạinhảyra nhiều cường giả như vậy...”

Cát Nghị nói: “Không biết. Mà Trang Cẩn của Mệnh Tộc kia thật đúng là một nhân vật, nếu như con vào bí cảnh mà gặp được người đó, hoặc là bạn lữ của người đó, thì con nên tận lực tránh đi.”

Cát Tiểu Điệp gật đầu: “Ông nội, con hiểu ạ.”

“Trần Mộc, sắp khởi hành rồi này.” Hà Minh tìm Mộ Thần nói.

Mộ Thần gật đầu: “Làm phiền Hà thiếu thông báo cho ta rồi.”

Hà Minh lạnh lùng nhìn Mộ Thần: “Trần Mộc, ta không biết ngươi dùng phương pháp đường ngang ngõ tắt gì để có được sự ưu ái của Tưởng tháp chủ và Cát phó tháp chủ, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, lần này người dẫn đầu trận pháp tháp là ta, ngươi thân là thành viên của trận pháp tháp, hết thảy đều phải nghe lời ta.”

Mộ Thần cười gật đầu: “Được.”

Hà Minh nhìn nụ cười trên mặt Mộ Thần, có loại cảm giác đang đấm vào gối bông.

https://thuviensach.vn

“Tháp chủ đại nhân, ngươi nhìn xem ngươi đã tới tình trạng gì rồi, ngay cả một con kiến cũng có thể khiêu khích ngươi.” Tháp Linh tràn đầy xem thường nói, “Ngươi hẳn nên tát thằng đấy một tát mới phải.”

Mộ Thần không để tâm, cười nói: “Ngươi cũng nói gã là một con kiến mà, ta cần phải tức giận với một con kiến mù quáng tự đại sao?”

“Tưởng Thành Tiến là người không tồi, ra tay hào phóng. Nếu như

Tưởng Phong gặp được nguy hiểm tại trong bí cảnh thì có thể cứu một lần.

Còn cái cô nương Ô Phượng với cái tiểu tử Cát Nghị kia thì không được, hai người đều muốn tay không bắt sói, đừng để ý đến hai người đó.” Tháp Linh nói.

Mộ Thần đi vào đại sảnh, tập hợp với đám người Hà Minh xong liền khởi hành.

Lúc đám người Mộ Thần tới nơi thì ở đấy đã tụ tập mấy ngàn người.

Vô số anh tài hội tụ bên ngoài bí cảnh, hơi có chút cảm giác bách xuyên hối hải( “百川匯海” trăm sông đổ về một biển??).

Chung quanh cũng có không ít cao thủ tụ tập, võ tôn mà ngày thường khó gặp, ở đây có tới mấy chục người.

Ánh mắt Mộ Thần đảo qua chung quanh.

“Trần Mộc, ngươi thấy cái người mặc long bào màu tím không?”

Vương Dương nhỏ giọng nói với Mộ Thần.

Mộ Thần theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên đầu đội kim quan, nghiêm nghị tôn quý đứng ở giữa mọi người, có chút hương vị “hạc trong bầy gà”.

“Đó làai thế?”Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Vương Dương thích nhất là tám chuyện, nhưng mọi người đều không thích nghe gã nói, bởi vì mọi người đều biết có nghe gã nói cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ có Trần Mộc tu luyện giả “lánh đời” này nguyện ý nghe gã tán gẫu này nọ lọ chai.

“Đó là thái tửcủahoàng triềuPhiLong, tên là Hiên Viên Thành, hai mươi chín tuổi, là một võ tông.” Vương Dương nói.

Mộ Thần gật đầu, “à” một tiếng. Ở Trung Châu, vương triều, tông môn, Linh Tháp và các thế gia có thế lực lớn cùng nhau tồn tại. Hoàng triều Phi Long cũng một cỗ thế lực không nhỏ.

“Tính tình Hiên Viên Thànhrất kỳ quái, không dễ chọcđâu.” Vương Dương nói nhỏ.

Mộ Thần gật đầu, “ồ” một tiếng.

“Ngươi nhìn người kia đi.” Vương Dương lại tùy tay chỉ một người.

Một người có mái tóc đỏ như lửa ánh vào mi mắt Mộ Thần.

“Người đó tên là Tư Không Minh, là đồ đệ của một lão nhân điên cuồng, vẫn luôn đi theo lão nhân điên cuồng kia tiềm tu, hiện tại mới bị thả

ra, cũng là một võ tông.”

“Lão nhân điên cuồng kia là một võ tôn bát tinh, làm người bừa bãi, khi còn trẻ từng đắc tội không ít thế lực lớn, nhưng thực lực của lão mạnh mẽ, người lại giảo hoạt đa đoan, đông đảo thế lực nhiều lần ra tay bao vây, ngược lại bị lão giết thất linh bát lạc.”

“Hai người này hẳn chính là hai người có thực lực mạnh nhất lần tiến vào bí cảnh này.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, hai người này chỉ là hai trong những võ tông ở đây, không biết còn có bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp. Mộ Thần quay đầu nhìn qua chỗ Mệnh Tộc.

Trang Du đứng ở bên cạnh Trang Cẩn, sắc mặt có chút ảm đạm.

Trang Cẩn một thân trắng như tuyết, rõ ràng là một tiện nhân mà ai cũng có thể làm chồng, thế mà khí chất lại thanh lệ bức người, giống như

một đóa hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn.

Còn năm thiếu niên đứng chung quanh Trang Cẩn, mỗi người đều có dáng vẻ đường đường chính chính, bộ dáng cũng không tồi.

Nét mặt Trang Cẩn toả sáng, trên mặt là vẻ tươi cười ôn nhuận, hấp dẫn được không ít tầm mắt, năm người bên cạnh Trang Cẩn đều xúm lại bảo vệ Trang Cẩn ở trong.

Ánh mắt Trang Du xuyên qua đám người, dừng ở trên người Diệp Thạch, trong mắt đầy căm hận và phẫn nộ.

Trang Cẩn cũng nhìn qua nơi Trang Du nhìn, “Kia chính là Bạch Diên Tinh – người đoạt cơ duyên của ngươi sao?”

Trang Du gật mạnh đầu: “Đúng vậy!”

Trang Cẩn nhíu mày: “Người nọ đúng là quá phận.”

“Tên Bạch Diên Tinh đó chỉ là một võ hoàng bát tinh mà thôi, A Du yên tâm, chờ vào bí cảnh xong, ta sẽ trút giận cho A Du ngươi.” Mộ Dung Phong ân cần nói.

Trang Du gật đầu, nhưng trong lòng có chút lạnh, Mộ Dung Phong giúp hắn không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì anh trai song sinh của hắn.

https://thuviensach.vn

“Làm phiềnAPhongrồi.” Trang Cẩn nở nụ cười ngọt ngào với Mộ

Dung Phong.

Trên gương mặt Mộ Dung Phong tràn đầy vẻ sủng nịch.

Khi về chỗ Mệnh Tộc, Trang Du mới biết được, dựa theo mệnh đồ mà trong tộc tính toán cho mình, thì mình phải được chúng tinh phủng nguyệt như anh trai Trang Cẩn của mình, nhưng không biết sai ở chỗ nào, những người bên cạnh mình ban đầu cũng ưu tú như những bạn lữ bên người Trang Cẩn, nhưng giờ một đám đều đã chết.

Trang Du cắn môi, trong lòng không khỏi âm thầm ghen tị.

Hắn không thành công dẫn người đi thu phục năm tòa Linh Tháp, đã thành một tên phế vật trong tộc, sở dĩ tộc nhân mang hắn về, chính là vì lo lắng nếu hắn chết thì sẽ ảnh hưởng tới Trang Cẩn.

Song sinh có huyết thống kỳ diệu cộng minh, tu luyện có thể bổ sung với nhau. Nếu hắn là võ tông, Trang Cẩn sẽ tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu như hắn chết, Trang Cẩn chỉ sợ sẽ trọng thương.

Trang Du nhìn về phía Diệp Thạch, cơn tức trong lòng như thế nào cũng áp không nổi.

Diệp Thạch nhìn thấy Trang Du và Trang Cẩn, cũng nhịn không được tâm sinh tức giận.

“Diên Tinh, thiếu niên bêncạnhTrang Dutên làTrang Cẩn, đừng nhìnbộ

dáng hắnôn nhu mềm yếu, kỳ thậthắnlà một võ hoàng bát tinh, năm người bên cạnh hắncũngđều rất lợi hại.” Một người trong Bạch gia nói.

Sắc mặt Diệp Thạch nhất thời đổi đổi: “Ta biết.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

267. Chương 267

“Đây chính là nơi bí cảnh sắp xuất hiện sao?” Mộ Thần tò mò hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Ừ.”

“Ta không thấy bí cảnh chỗ nào hết mà?” Mộ Thần có hơi hoang mang.

Hà Tĩnh Nguyệt cười giải thích: “Thiên Cơ Bí Cảnh khôngphải ởtrên mặt đất,màlà từtrên trời hiện ra.”

Mộ Thần ngẩng đầu, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, mơ hồ như có thứ gì sắp phá tầng mây xuất hiện.

Ánh mắt Diệp Thạch từ rất xa nhìn qua Mộ Thần.

“Bạch thiếu đang nhìn aivậy?” Bạch Cẩm Nhạc đứng cạnh Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch không thoải mái thu liễm ánh mắt, rũ mắt nói: “Khôngai cả.”

Bạch Cẩm Nhạc nhìn theo ánh mắt Diệp Thạch, thấy được Mộ Thần bên cạnh Hà Tĩnh Nguyệt. Bạch Cẩm Nhạc chán ghét nhíu mày, thầm nghĩ

chỉ là một tên quỷ xấu xí thôi có gì xinh đẹp đâu, ánh mắt Diệp Thạch đúng là lạ.

https://thuviensach.vn

Cảm nhận được ánh mắt từ Diệp Thạch, Mộ Thần từ đằng đó mỉm cười với Diệp Thạch.

Nhận được nụ cười từ Mộ Thần, Diệp Thạch nhất thời cảm thấy an lòng hơn không ít.

Mọi người chờ đợi một lúc lâu, một mảnh lục địa xuất hiện từ trên tầng mây, lộ ra một góc băng sơn.

“Truyền tốngthôi.” Hà Hiền nói với đám người Hà Minh.

Hà Minh gật đầu rồi phát động Truyền Tống Phù trên tay, trong lúc nhất thời, trên trăm người đồng thời phát động Truyền Tống Phù.

Truyền Tống Phù trên tay Hà Minh cuốn theo cả đám người Mộ Thần và Hà Tĩnh Nguyệt truyền tống vào trong bí cảnh.

Mấy ngàn người lục tục được truyền tống vào bí cảnh.

Vừa tiến vào bí cảnh, một cỗ nguyên khí nồng đậm liền tụ vào trong thân thể Mộ Thần.

Mộ Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Trước kia hắn tưởng rằng nguyên khí ở Trung Châu đã đủ nồng đậm rồi, không ngờ rằng, so với nguyên khí bên trong Thiên Cơ Bí Cảnh thì đúng là gặp sư phụ!

“Mọi ngườicẩn thận một chút,trongThiên Cơ Bí Cảnhđúng làcóvô số

cơ duyên, nhưng nguy hiểmcũng rất nhiều.Mỗi lần bí cảnhmở ra,sốngườiđi ra ngoài được chưa tới haiphần mườiđâu.” Hà Tĩnh Nguyệt mở miệng nhắc nhở.

Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng. “Cẩn thận một chút”? Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ cẩn thận là có thể tránh được.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, hắn rốt cuộc đã tiến vào. Từ giờ bắt đầu, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, dù những võ tôn bên ngoài kia có lợi hại đi nữa thì cũng không vào được nơi này.

“Nguyên khíthật lànồng đậm,ởchỗ này, tốc độ chữa trịcủata sẽ

nhanhhơn bên ngoài.” Tháp Linh hưng phấn nói trong thức hải Mộ Thần.

Minh văn trên người được Mộ Thần vận chuyển, cỗ nguyên khí nồng đậm thoáng chốc dũng mãnh tiến vào trong thân thể Mộ Thần, Mộ Thần chợt có một loại cảm giác mình đang trôi nổi trên những đám mây.

“Nguyên khí nồng đậmghê! Thiên Cơ Bí Cảnhđúnglà động thiên phúc địamà, nếu có thể ởluônchỗ này thì tốt rồi.” Vương Dương nói.

Hà Minh tức giận nói: “Thôi đi, đừng có nằm mộng.Có thể ở chỗ này ba tháng đã không tồirồi,ở đây córất nhiều yêu thú,nếuthậtsựvẫn luôn ởđây, khôngchừng lúc nàobị yêu thú ăncũng không biết ấy.”

Một âm thanh đất rung núi chuyển bỗng truyền đến, Hà Tĩnh Nguyệt tản linh hồn lực ra ngoài, rồi lại nhanh chóng thu về.

“Chạy mau,là bạolong!” Hà Tĩnh Nguyệt thất kinh hét lên.

Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo trong long. Trong Thiên Cơ Bí Cảnh có rất nhiều yêu thú tồn tại, những yêu thú đó chẳng những thực lực mạnh hơn yêu thú đồng cấp bên ngoài, mà đều còn rất thích ăn thịt người.

Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng, đứng tại chỗ không hề động.

Đám người Hà Tĩnh Nguyệt còn chưa chạy xa thì một mảnh khu vực này đã bị một cỗ uy áp khiếp người bao phủ, dưới cỗ uy áp này, những tu luyện giả thực lực thấp kém của trận pháp tháp căn bản mềm chân đi không được.

https://thuviensach.vn

Một con bạo long to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mộ Thần ngẩng đầu, phát hiện con yêu thú này cũng có chút giống khủng long trên địa cầu.

“Trần Mộc, ngươi đang làm gì?!!” Hà Tĩnh Nguyệt hoảng hốt, chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy thân thể Trần Mộc nhờ Huyền Phù, bay tới trước mặt con bạo long lục cấp đỉnh.

“Đừng động hắn,làhắn tìm…”Chết. Hà Minh tử còn chưa nói ra chữ

đó thì nhìn thấy, Trần Mộc tùy ý đặt bàn tay tái nhợt của mình lên đỉnh đầu bạo long, ngay sau đó, con bạo long với thân thể như một ngọn núi bỗng dưng nổ thành trăm mảnh. Một màn quỷ dị này làm mấy tu luyện giả trận pháp tháp nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, không dám tin nhìn điều này. Ảo giác, là ảo giống sao? Kỳ thật con bạo long lục cấp kia chỉ là ảo giác đúng không?

Một con bạo long lục cấp đỉnh, sao lại, sao lại bị đánh chết đơn giản như vậy?

Bị khiếp sợ không chỉ là đám người Hà Tĩnh Nguyệt, còn có đám người Hà Hiền bên ngoài bí cảnh.

Tu luyện giả đến cấp bậc võ tôn đều có khả năng thông thiên triệt địa.

Những võ tôn bên ngoài đây tuy rằng không thể tiến vào bí cảnh, nhưng họ

có thể thông qua việc khắc họa tên, nắm bắt được tất cả tình hình của người đó trong bí cảnh.

Hiện tại hiện lên trước mặt Hà Hiền chính là hình ảnh Mộ Thần, người Hà Hiền chú ý không phải Trần Mộc, mà là Hà Tĩnh Nguyệt, nhưng bởi vì Hà Tĩnh Nguyệt và Mộ Thần cách nhau quá gần, nên hình ảnh về Mộ Thần cũng bị phóng ra.

https://thuviensach.vn

“Miểu sát một conyêu thú cấp bậc võ hoàng,đâytuyệt đối khôngphải chuyệnvõ hoàng có thể làm được.Không nghĩ tới trận pháp thápcủaHà huynh ngươilạiẩn dấu một tu luyện giả võ tông.”

“Hà huynh, trận pháp thápcác ngươigiấu diếm ghê thật,chuyệncó một tu luyện giả võ tông cũng giấu nghẹn không nói.”

“Người này là aivậyHà huynh?Khôngthể tin được,trận pháp tháp các ngươi đúng lànơitàng long ngọa hổ.”

Hà Hiền được mọi người chung quanh khích lệ khiến cho đầu óc choáng vang. Cũng không phải là ông giấu nghẹn không nói, mà là ngay cả

chính bản thân ông cũng căn bản không biết có được không? Trần Mộc đến tột cùng là ai, tại sao lại có thực lực cao thâm đến thế?

“Trần Mộc hắn…” Hà Tĩnh Nguyệt che miệng, không dám tin nhìn bóng dáng Trần Mộc.

Hà Minh hoảng sợ thất sắc nhìn bóng dáng Trần Mộc, sắc mặt xanh trắng không thôi.

Mạnh Tinh Nhi cắn môi, vẻ mặt âm tình bất định nhìn Trần Mộc.

Nàng đã sớm biết Trần Mộc lợi hại, nhưng lại không biết hắn lợi hại tới mức này. Mạnh Tinh Nhi cắn cắn môi, thầm nghĩ, thực lực Trần Mộc mạnh như thế, dù diện mạo xấu xí ma chê quỷ hờn thì có là gì.

Vô số con ong màu hoàng kim từ trên người Mộ Thần bay ra.

“Thôn Thiên Phong!” Bên ngoài bí cảnh, Hà Hiền kinh hô một tiếng.

Mấy ngàn con từ trên người Mộ Thần bay tới thi thể yêu thú, trong chốc lát đã bị gặm sạch sẽ.

Tháp Linh trong thức hải Mộ Thần náo loạn một trận.

https://thuviensach.vn

“Chỉ là một đámong trùng chưakhaitrí mà cũngdámđoạt nguyên thạchvớita!”

“Tháp chủ đại nhân, ngươinuôimấycon ong trùngbại gianàylàm gì,đúng làđốt nguyên thạchmà.”

“Tháp chủ đại nhân, ngươi nên sớm thả đámongkiara,đểtụi nóăn yêu thú thì tốt rồi, cần gì phải dùngtớinguyên thạchchứ.”

“Nếu nhưngươi có nguyên thạch thì cũng thôi,nhưngngươi rõ ràng làngười nghèo, lại muốn phùng má giả làm người mập.Tháp chủ đại nhân, ngươi muốn ta nói ngươinhư thế nào mới đượcđây.”

“Ngươi có thể khống chế Thôn Thiên Phongkhông?” Mộ Thần đánh gãy lời oán giận của Tháp Linh, hỏi Tháp Linh trong thức hải.

Tháp Linh không cam tâm nói: “Có thể.”

“Vậythìtốt rồi, bọnnógiao cho ngươi khống chế.”Mộ Thần nói.

Tuy rằng linh hồn lực của Mộ Thần khác hẳn người thường, nhưng cũng không thể tiêu hao chỉ để điều khiển hơn vạn con Thôn Thiên Phong, thế nhưng nếu có Tháp Linh, vậy thì chuyện đó không có liên quan tới hắn.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn đàn Thôn Thiên Phong vờn quanh Mộ Thần, cảm thấy yết hầu như bị nghẹn lại. Loại thượng cổ dị trùng như Thôn Thiên Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện liên tiếp, Trần Mộc và Bạch Diên Tinh nhất định có quan hệ với nhau.

“Trần Mộc, ngươi thật lợi hại!” Cuối cùng cũng thanh tỉnh, Vương Dương đi lại đây.

Đang đưa lưng về phía mọi người, Mộ Thần chậm rãi xoay người lại,

“A!” Mạnh Tinh Nhi nhịn không được phát ra một tiếng kinh hãi.

https://thuviensach.vn

Một gương mặt tuấn lãng bất phàm đập vào mắt mọi người. Dung mạo của Mộ Thần ở trong Trung Châu nơi mà mỹ nam như mây thì chỉ được đánh giá là hơn trung bình, nhưng cả người khí độ tao nhã lại không có ai so sánh được.

“Ngươi khôngphảilà Trần Mộc?” Cổ Nguyệt Nhi sửng sốt hỏi.

“Tại sao ta lại không phải?” Mộ Thần cười nói.

“Thì radiện mạo củangươi làthế này.” Cổ Nguyệt Nhi lẩm bẩm.

“Ngươi làai, ngươivớiBạch Diên Tinhcóquan hệgì?Ngươicó phảilà gian tếdoBạch gia xếp vào trận pháp tháp chúng takhông?” Hà Minh thẳng mặt hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần vươn tay, Hà Minh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Mộ Thần đã nắm lấy cổ Hà Minh, “Tiểu bạch kiểm, ta nhịnngươi đã lâu rồi, ngươichỉ

làmột võ hoàngtứ tinh, trong bí cảnhnàykhông biết có bao nhiêu người có thể giếtchếtngươiđâu,ngươi có gìđểđắc ýmàcũng dámởtrước mặt bản tông làm bộ làm tịch?NgườiHà Hiềntốn sức lựcbồi dưỡng rakhông ngờ lạingu xuẩnnhư vậy.”

Hà Minh trừng lớn mắt, nguyên lực toàn thân không đề được dù chỉ

một tia, một cảm giác vô lực trước nay chưa có quanh quẩn tại trong lòng Hà Minh.

“Xin thủ hạ lưu tình.” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được nói.

Mộ Thần liếc nhìn Hà Tĩnh Nguyệt, vươn tay ở trước ngực Hà Minh đẩy một cái, Hà Minh tức khắc bay ra ngoài, ngã một phát thật mạnh trên mặt đất.

Hà Tĩnh Nguyệt khẩn trương nhìn Mộ Thần. Bản tông? Trước khi Hà Tĩnh Nguyệt vào bí cảnh đã sớm nghe nói trong những người tiến vào bí https://thuviensach.vn

cảnh lần này có võ tông. Thế nhưng Hà Tĩnh Nguyệt không bao giờ nghĩ

tới trong đội ngũ của mình lại có một võ tông. Hành trình bí cảnh lần này quả nhiên là tàng long ngọa hổ.

“Ngươi thật sự là Trần Mộc?” Hà Tĩnh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi.

“Cũng xem nhưvậy.” Mộ Thần gật đầu nói.

“Tại sao ngươi phảidịch dung thành bộ dángkia?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.

Trên mặt Mộ Thần hiện lên ý cười ấm áp, nghiêng đầu nói: “Vị hôn thêcủa talo ta trêu hoa ghẹo nguyệt,vì muốn yan tâm,taliền dịch dung thành như vầy.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời có loại cảm giác vớ vẩn. Sợ vị hôn thê lo lắng nên liền biến thành bộ dáng ma quỷ kia?

Sắc mặt Mạnh Tinh Nhi xanh trắng đan xen. Nàng đang suy nghĩ là nàng có nên tiếp nhận Trần Mộc hay không. Nàng đúng là suy nghĩ nhiều, Trần Mộc căn bản chướng mắt nàng, người ta biến thành bộ dáng kia chính là vì phòng ngừa mấy người như mình dán lên.

“Giả thần giả quỷ”, Hà Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu, tại sao ngày đó Tưởng Phong lại đột nhiên ra tay với Mộ Thần.

“Ngươi đến tột cùng làai?Trần Mộc hẳn không phải làtên thật của ngươi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Mộ Thần chậm rãi cong khóe miệng.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta chỉ cười Hà tiểu thư,ngươitìm ta hơn nửa năm,bây giờtađangởtrước mặt ngươi,thế màngươi lại nhận không ra.” Mộ Thần cười https://thuviensach.vn

nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Ta tìm ngươi hơn nửa năm á?” Hà Tĩnh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói: “Mộ Thần?

Ngươi là Mộ Thần!” Trần Mộc, hai chữ “Trần Mộc” đảo lại không phải chính là “Mộ Thần” sao?

* 慕辰: Mộ Thần (Mu Chen) và 陳沐: Trần Mộc (Chen Mu) Mộ Thần có thiên phú kiệt xuất, tư chất học thuật siêu phàm nhập thánh.

Mộ Thần có chiến lực kinh người, dù là võ hoàng sơ cấp thì võ hoàng cửu tinh cũng không phải đối thủ.

Mộ Thần biết luyện đan, biết trận pháp, biết phù chú, biết minh văn, biết luyện khí, còn biết nấu cơm. Nói chung Mộ Thần không gì không làm được…

Mộ Thần đạo đức tốt, kiên cường, cứu vạn người trong tình trạng nước lửa, được vạn người kính ngưỡng. Vả lại còn có tình cảm kiên trinh bất khuất, chỉ thích một mình Thạch Đầu.

Mộ Thần là tình nhân tốt nhất trong khắp thiên hạ, Mộ Thần thích nhất là nấu cơm cho Thạch Đầu, Thạch Đầu muốn ăn cái gì, Mộ Thần đều làm cho, Mộ Thần làm cơm ăn rất ngon.

Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, không phải là Bạch Diên Tinh có chứng vọng tưởng, mà là, thực, sự, có, người, như, vậy! Không ngờ là thực sự lại có một cao thủ thích nấu cơm.

Hà Tĩnh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy, không bao giờ có thiên tài cao thủ

nào sẽ “hiền lành” như vậy.

https://thuviensach.vn

Trong nháy mắt đó Hà Tĩnh Nguyệt nghĩ tới rất nhiều, rằng tại sao Bạch Diên Tinh là người Bạch gia, lại thường hay chạy tới trận pháp tháp.

Và tại sao lúc phá trận pháp bí cảnh giúp Ô Phượng, Bạch Diên Tinh lại kêu nàng theo. Người Bạch Diên Tinh muốn mang theo căn bản không phải là nàng, nàng chỉ là một tấm gỗ được người ta nhân tiện mang theo thôi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

268. Chương 268

Trong bí cảnh.

“Yêu thú? Yêu thú gì?” Hà Tĩnh Nguyệt tản linh hồn lực ra ngoài, tiếp đó biến sắc, bốn phương tám hướng đều có yêu thú đang chạy tới đây.

“Thú triều!” Chết tiệt, bọn họ chỉ vừa mới tới mà đã liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo.

Lần vào trước cũng có người trong ngày đầu tiên vừa truyền tống vào đã gặp phải thú triều, bình thường dưới loại tình huống này đều hữu tử vô sinh, vận khí của bọn họ kém như vậy sao?

Phản ứng đầu tiên của Hà Tĩnh Nguyệt sau khi biết có thú triều chính là chạy trốn, thế nhưng lại không biết phải chạy đi đâu.

Hà Tĩnh Nguyệt xin giúp đỡ nhìn qua Mộ Thần, thấy Mộ Thần thản nhiên cười, trong mắt có mấy phần điên cuồng.

Đột nhiên có một con hổ màu xanh nhảy lên đầu vai Mộ Thần, con hổ

màu xanh đó vừa xuất hiện, Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy độ ấm quanh mình cao hơn vài phần.

“Tiểu bạch kiểm, ngươi rốt cục cũng thả bản tôn ra ngoài chơi, ngươi khiến bản tôn nghẹn ra bệnh rồi đây này.” Con hổ xanh lên mặt cụ non nói.

“Không phải giờ đã thả ngươi ra rồi sao?” Mộ Thần lạnh nhạt nói.

https://thuviensach.vn

“Ồ, có khí tức yêu thú. Tiểu bạch kiểm, những con yêu thú đó đều là đến ăn ngươi, ngươi da mỏng thịt non như thế, nhất định là rất hợp khẩu vị

yêu thú.” Con hổ xanh đắc ý nói.

Mộ Thần tâm niệm vừa động, con hổ màu xanh lập tức tản ra thành hàng vạn hàng nghìn mảnh, nhập vào trong đàn yêu thú.

“Hỗn đản! Đã không chào hỏi một tiếng mà còn dám điều khiển bản tôn, bản tôn muốn thiêu chết ngươi!” Tiếng gầm gừ của con hổ vang lên bên tai Mộ Thần.

Tiếng yêu thú kêu thảm thiết xâm nhập vào trong tai Mộ Thần, thanh âm quen thuộc này khiến Mộ Thần nhớ tới đoạn thời gian cùng Diệp Thạch kề vai chiến đấu ở Huyền Phong đế quốc, trên mặt không khỏi say mê.

Mộ Thần híp mắt, khi đến Trung Châu, vì kiêng kị những lão gia võ tôn kia đánh chủ ý tới hắn, hắn đã thật lâu không có vui vẻ ra tay.

Một con Thôn Thiên Phong bay tới thả một khối yêu hạch, Tháp Linh lặng yên không một tiếng động thu yêu hạch do con Thôn Thiên Phong đó đưa tới.

Hà Tĩnh Nguyệt cũng từng gặp qua Thôn Thiên Phong do Diệp Thạch tự dưỡng, quả nhiên là lợi hại, nhưng lại thật không ngờ Thôn Thiên Phong do Mộ Thần tự dưỡng lại càng cường đại, càng hung tàn hơn đám của Diệp Thạch.

Cho dù thực lực bản thân Mộ Thần không ra làm sao, nhưng chỉ cần dựa vào đàn Thôn Thiên Phong này, hắn cũng có thể đại sát tứ phương.

Có rất nhiều rất nhiều yêu hạch được đưa tới, Hà Tĩnh Nguyệt có chút hâm mộ nhìn Mộ Thần, cộng lại số yêu hạch đó cũng không phải là một số

lượng nhỏ, dù cho tiếp theo Mộ Thần không thu hoạch được gì, thì cũng coi như chuyến đi này đã không tệ.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt phóng ra linh hồn lực, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh bay đầy trời, con ong vàng kim theo gió bay múa, đám yêu thú vốn làm người ta nghe tin đã sợ mất mật lại bị giết không còn bao nhiêu, rõ ràng có nhiều yêu thú như vậy, lại căn bản không tới phiên nàng ra tay.

Con hổ xanh về lại trên bả vai Mộ Thần, “Tiểu bạch kiểm, bản tôn chỉ

vừa ra tay là đám yêu thú kia đã chạy trối chết.”

“Ngươi hẳn nên xử lý bọn nó, yêu hạch chính là thứ tốt.” Mộ Thần lạnh nhạt nói.

Con hổ xanh gãi gãi cổ, nói: “Yêu hạch có gì tốt?Đúng là gia hỏakhôngcóphẩm vị.” Con hổ xanh chợt duỗi đầu đến trước mặt Hà Tĩnh Nguyệt, “Nha đầu, có gì ăn ngon không?”

Hà Tĩnh Nguyệt cắn môi, vươn tay lấy ra một khối Tinh Hỏa Tủy.

Con hổ xanh một hơi nuốt xuống thứ trên tay Hà Tĩnh Nguyệt,

“Không tồi, không tồi, đây mới là thứ tốt.”

… …

Bên ngoài bí cảnh.

Ô Phượng nhìn con hổ màu xanh trên vai Mộ Thần, nhất thời hận đến nghiến rang. Tuy rằng nàng đã sớm nghi ngờ Mộ Thần lấy dị hỏa đi rồi, nhưng lúc này đây thấy suy đoán được chứng thật, nàng vẫn có một loại xúc động muốn giết người.

Dị hỏa bị Mộ Thần lấy đi, như vậy hơn phân nửa Âm Linh Tinh đã về

Bạch Thần Tinh, bởi vì với thực lực Mộ Thần thì vẫn chưa dùng được thứ

kia.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền siết chặt tay, yêu thú như thủy triều tràn tới, Thôn Thiên Phong màu hoàng kim như châu chấu bay qua, gặp phải yêu thú, trong khoảnh khắc sẽ bị Thôn Thiên Phong hút khô máu, uy danh Thôn Thiên Phong thượng cổ quả nhiên hiển hách, quả thực đáng sợ.

Ngọn lửa màu xanh hóa thân thành một con hổ lớn, những nơi nó đi qua, yêu thú lập tức bị đốt thành tro.

“Kỳ quáithật, ngọn lửa kiasao lạinhìnkhông giống Thanh Như Hiểu Thiênlắm?” Ô Phượng nhịn không được nói thầm. Dị hỏa trên tay Mộ Thần tựa hồ có uy lực lớn hơn Thanh Như Hiểu Thiên.

“Đúng là Thanh Như Hiểu Thiên,nhưng đãdung hợpthêmThanh Minh Diễm.” Bạch Thần Tinh nói.

Ô Phượng nhịn không được mà run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ vận khí Mộ Thần thật tốt, có được Thanh Minh Diễm, còn có thêm cả Thanh Như Hiểu Thiên.

Bạch Thần Tinh nhìn quầng sáng trước mắt, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm.

Ô Phượng nhìn hình ảnh trong quầng sáng, có chút thương hại liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh, Diệp Thạch vậy mà lại gặp phải Trang Cẩn và Trang Du.

Trang Cẩn là một nhân vật nổi tiếng gần đây, người này rất điệu thấp, thực lực lại không hề yếu, bên cạnh người này có năm vị cao thủ trẻ tuổi, mỗi một vị đều khó đối phó.

Diệp Thạch và Bạch gia đi chung với nhau, thiếu niên Bạch gia vừa nhìn thấy Trang Du và Trang Cẩn thì trên mặt hiện lên vẻ đề phòng.

https://thuviensach.vn

“Ngươi chính là Bạch Diên Tinh?” Mộ Dung Phong tràn đầy ghét bỏ

đánh giá Diệp Thạch.

Mộ Dung Phong làm thế nào cũng không hiểu nổi, diện mạo Diệp Thạch bình thường không có gì đặc biệt, vậy mà cậu em vợ diện mạo thanh lệ thoát tục của mình lại bị người này đào góc tường, số mệnh tan hết.

Diệp Thạch nhíu mày: “Đúng thì thế nào?”

“Nghe nóilúcngươiởngoài thànhtừngđàogóc tường em vợta, đoạt cơ

duyêncủaem vợta, còn thường xuyên khi dễ em vợta?” Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm Diệp Thạch, sắc mặc không tốt lắm.

Diệp Thạch đen mặt, giận đến mức tận cùng. Diệp Thạch mỉm cười ngọt ngào nói: “Em vợcủa ngươi?Ý ngươilàtênTrang Du tiện nhân ai cũng có thểlấylàm chồngnàysao?” Khi dễ Trang Du? Rõ ràng là Trang Du luôn tìm y gây phiền toái, vậy mà bây giờ Trang Du còn có mặt mũi ác nhân cáo trạng trước.

Mộ Dung Phong biến sắc, giọng nói vô cùng lạnh: “Ngươi nói gì!”

Tên hỗn đản Diệp Thạch này lại còn nói Trang Du ai cũng có thể lấy làm chồng.

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi ân cần xuất đầuchoTrang Du nhưthế, có phảilàcũng có một chânvớiTrang Dukhông? Nghe nói nămngườicác ngươi đều là nam nhâncủaTrang Cẩn,màTrang Cẩnchỉ cómột, các ngươilạicótớinăm,hẳn làbuổi tối không đủ phân phốiphải không, vừa lúc hiện tạicó thêmmột, tuy rằng haivớinăm vẫn có chút không đủchia, nhưng sovớinămngườivớimộtngười thì tốt hơn đó nha!”

Trang Cẩn như bị trúng một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, đám người Mộ Dung Phong nhìn thấy sắc mặt Trang Cẩn như thế, cả đám oán hận nhìn Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Ngươithậtvô sỉ!” Trang Cẩn tràn đầy phẫn nộ chỉ vào Diệp Thạch.

Tuy rằng Trang Cẩn cũng là trưởng thành ở nơi nguyên khí thấp kém, nhưng do “sinh ra” đã nổi bật, tư chất kiệt xuất, vẫn luôn đều được bồi dưỡng trọng điểm, lại được thiên tài ngoại thành phủng trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị người khác chế nhạo tới như thế.

Diệp Thạch cố gắng châm chọc đám Trang Cẩn, căm giận nói: “Ta vô sỉá?Nói tớivô sỉthìcũng là ngươi vô sỉ.Ngươi chẳng lẽ không thân mậtvới cảnămngười sao?Chẳng lẽchưa từngcảm thấy lực bất tòng tâmkhi một người đối vớinămngười?Hoặc là, ngươi cảm thấy mộtmìnhngươidư dả ứng phóvới cảnăm?Vậy ngươiđúnglàcóthiên phú dị bẩm, trời sinhđãlàđồ đê tiện.”

Bên ngoài bí cảnh, biểu tình trên mặt Ô Phượng cực kỳ phức tạp, miệng Bạch Diên Tinh thật sự là rất độc.

Chung quanh có mấy võ tôn đang xem cuộc chiến, nghe thấy lời Bạch Diên Tinh nói, biểu tình ai cũng quỷ dị.

Ô Phượng nhìn qua thử hai vị võ tôn của Mệnh Tộc, thấy bọn họ mặt trầm như nước, biểu tình dữ tợn đáng sợ.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, biểu tình trên mặt vừa là lo lắng, vừa là hết giận.

Trang Du cắn môi, trong lòng bỗng dưng có vài suy nghĩ.

Khoảng thời gian hắn trở về Mệnh Tộc, thái độ người Mệnh Tộc đối với hắn rất lãnh đạm, tuy rằng chưa từng bạc đãi hắn, nhưng đó cũng là do nhìn vào mặt mũi Trang Cẩn mà thôi, yêu cầu của Mệnh Tộc với hắn chính là không liên lụy tới Trang Cẩn.

https://thuviensach.vn

Mệnh Tộc đối xử khác với Trang Cẩn, những trưởng bối đó đối với hắn thì lạnh lùng thản nhiên, nhưng đối với Trang Cẩn thì ngươi cần ngươi cứ lấy, còn năm nam nhân của Trang Cẩn cũng che chở cho hắn từng li từng tí.

Tuy rằng Trang Du không hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng cũng nhịn không được cơn ghen tị, giờ phút này nghe thấy lời Diệp Thạch nói, Trang Du suy nghĩ có chút miên man, nếu, nếu anh trai chia cho mình hai người…

Trong bí cảnh.

Trang Cẩn giơ tay lên, thẹn quá thành giận nhào qua Diệp Thạch.

Diệp Thạch không chịu yếu thế tiến lên đón, hai người đánh thành một đoàn.

Đám người Mộ Dung Phong vốn định hỗ trợ, nhưng hiện tại Trang Cẩn đã tự mình ra tay, bọn họ cũng không muốn đánh mất mặt mũi của Trang Cẩn.

Trang Cẩn và Diệp Thạch đều là võ hoàng bát tinh, nhưng thực lực chiến đấu lại khác nhau như trời và đất, thực lực Trang Cẩn là dựa vào một đường kỳ ngộ thúc lên, ngày thường gặp được khó khăn đều do năm vị hộ

hoa sứ giả ra tay giải quyết, căn bản không cần hắn quan tâm.

Mà Diệp Thạch một đường tu luyện tới nay từng đánh nhau không ít, võ tông chết trên tay y cũng có vài người, vì thế không bao lâu sau, Trang Cẩn liền ở thế hạ phong.

Diệp Thạch đá một cước vào giữa bụng Trang Cẩn, Trang Cẩn lập tức ôm bụng lui về phía sau.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn dung nhan thống khổ của Trang Cẩn, nhíu mày nói,

“Ngươisaoyếuthế!” Bị đá một cước đã dùng vẻ mặt sắp chết rồi, đúng là không dùng được.

Trang Cẩn ngẩng đầu, tràn đầy cừu hận nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch bĩu môi, vô tội nói: “Không phải làngươi đangmang thaiđấy chứ?Nam nhân của ngươi nhiều như vậy, ngươi có biết làcủangườinào không đấy?”

Trang Cẩn nghiến răng nghiến lợi trừng Diệp Thạch, Diệp Thạch có chút vô tội chớp mắt nhìn Trang Cẩn, “Ngươinhìnta làm gì, ngươinhìn đứa controng bụngngươi đi, khôngphải là contađâu mà nhìn.”

Ô Cẩm Tước nhịn không được bật cười, thấy mấy nam nhân của Trang Cẩn nhìn qua, Ô Cẩm Tước có hơi mất tự nhiên thu liễm nụ cười trên mặt.

Vừa tiến vào bí cảnh không lâu, người Ô gia liền cùng người Bạch gia hợp lại, quan hệ của hai nhà không tồi, liền cùng nhau hành động.

Ô Cẩm Tước nhìn Diệp Thạch, nhịn không được lắc đầu trong lòng, Diệp Thạch này nói đúng là quá lợi hại, thế nhưng địch mạnh ta yếu, Diệp Thạch đắc tội với người ta như vậy thật sự tốt sao?

“Bạch thiếu giađúng làlợi hại,tatới khiêu chiến vớingươi.” Mộ Dung Phong lạnh lùng nói.

“Võ tông!” Ô Cẩm Tước cảm nhận khí thế Mộ Dung Phong phát ra, hoảng sợ nói.

Trên mặt Diệp Thạch cũng hiện lên một chút ngưng trọng, y cũng từng giết võ tông, nhưng những võ tông đó căn bản không bằng võ tông có kế

thừa Linh Tháp.

https://thuviensach.vn

Ô Cẩm Tước nhíu mày, đi lên phía trước nói: “Vị tiền bối này, ngươi dùng tu vi võ tôngđikhi dễ một hậu bối,ngươikhôngcảm thấyđáng xấu hổ

sao?” Ô Cẩm Tước nhấn mạnh hai chữ “tiền bối” một chút, nếu như đối phương muốn mặt mũi thì không nên lấy mạnh khi yếu như vậy.

“Ta vốn cũng không muốn chấp nhặtvới y,thế nhưng y lạilàm hạiACẩn bị thương.” Trên mặt Mộ Dung Phong hiện lên vẻ tức giận, “Nha đầu, thức thờithìngươi tránh rađi, nếu không, ta ngay cả ngươicũngthu thậpchung.”

Sắc mặt Ô Cẩm Tước nhất thời xanh trắng một trận.

Diệp Thạch không để tâm nói: “Ô tiểu thư, ngươi điquamột bênđứng đi, xem ta thu thậptêntiểu bạch kiểmnày.”

Ô Cẩm Tước: “…”

Ô Cẩm Tước run rẩy khóe miệng, âm thầm nghĩ, tên Bạch Diên Tinh này không phải là não tàn chứ?

Diệp Thạch cắn chặt răng, không phải là y không nguyện ý thoái nhượng, mà là, nếu bọn Trang Du đã tìm tới cửa, vậy thì chắc chắn bọn họ

sẽ không dễ dàng buông tha y, Cùng với việc phục thấp làm nhỏ, bị người ta nhạo báng, còn không bằng kiêu ngạo thêm một chút, dù sao tên Mộ

Dung Phong kia là xuất đầu cho Trang Du.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

269. Chương 269

Mộ Du Phong thấy ánh mắt Diệp Thạch lạnh lùng nhìn gã, nhất thời chiến ý dạt dào, trong lòng có một cỗ tức giận.

Từ khi Mộ Dung Phong xuất đạo đến bây giờ, còn chưa từng có người khinh thị gã như vậy.

Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng, nhào tới giao chiến cùng Diệp Thạch.

Biết Mộ Dung Phong là một võ tông thân thủ không tầm thường, Diệp Thạch vừa lên đã sử dụng Luyện Trận Nhập Thể.

Cấp bậc của Mộ Dung Phong và Diệp Thạch kém nhau quá lớn, công kích của Diệp Thạch đều bị Mộ Dung Phong chắn xuống.

Công kích của Diệp Thạch tuy rằng không có hiệu quả, nhưng thực lực Diệp Thạch cũng không thể khinh thường, trong nhất thời Mộ Dung Phong cũng không làm gì được Diệp Thạch.

Mộ Dung Phong liên tiếp xuất ra bốn năm loại sát chiêu, vẫn không thể nào đánh bại Diệp Thạch.

Cấp bậc Diệp Thạch tuy rằng chỉ ở võ hoàng bát tinh, nhưng tố chất thân thể đã tới võ tông, trên người y còn có vài kiện pháp khí hộ thân do https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh đưa cho, công kích của Mộ Dung Phong đều bị pháp khí chắn xuống.

Ngoài bí cảnh, sắc mặt Bạch Thần Tinh âm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí.

Ô Phượng đang đứng ở bên cạnh Bạch Thần Tinh chỉ cảm thấy một hơi lạnh thấu xương đánh tới.

“Hỗn đản!” Bạch Thần Tinh mắng với ngữ khí không tốt.

Ô Phượng nhíu mày, tên Mộ Dung Phong kia đúng là không biết xấu hổ, một võ tông mà lại ra tay với một võ hoàng.

“APhong, ngươi được khôngvậy? Chỉ là một võ hoàng mà thôi, ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào? Ngươi không được thì nói, không bằng đến lượt ta?” Giang Triệu Lâm có chút không kiên nhẫn nói.

Trong năm tiểu công của Trang Cẩn: Mộ Dung Phong biết trận pháp, Mộ Dung Vũ biết phù chú, Thạch Kinh Thiên biết minh văn, Tằng Mặc biết trận pháp, Giang Triệu Lâm biết luyện khí. Trong đó Mộ Dung Phong và Giang Triệu Lâm đều có thực lực cực mạnh, đều là võ tông.

Sắc mặt Mộ Dung Phong nhất thời tối sầm lại, “Không cần ngươi nhiều chuyện.”

Năm tiểu công của Trang Cẩn tuy rằng đại đa số thời điểm đều cùng chung chí tuyến với nhau, nhưng dù sao mỗi người đều có dục vọng độc chiếm, huống chi trong bốn năm thiên tài này, có quan hệ giữa vài người không phải là hoàn toàn không có mâu thuẫn, tranh giành tình nhân là chuyện thường có.

Diệp Thạch sắc bén cảm giác được sau khi Giang Triệu Lâm lời ra khỏi miệng, thế công của Mộ Dung Phong đột nhiên trở nên sắc bén hơn, https://thuviensach.vn

dốc toàn bộ lực lượng phóng ra uy áp võ tông.

Khi Diệp Thạch ở Bạch gia, Bạch Thần Tinh thường xuyên bồi luyện với y, đã sớm thích ứng với những đối thủ mạnh hơn y, Mộ Dung Phong phóng ra uy áp võ tông đủ để áp những võ hoàng khác, nhưng lại không hề

ảnh hưởng tới Diệp Thạch.

Mộ Dung Phong có tu vi võ tông, Diệp Thạch tuy rằng chỉ là võ hoàng, thực lực lại có thể sánh vai với võ tông, trận đại chiến của hai người bắn linh quang kình khí ra bốn phía, đất rung núi chuyển.

Mộ Dung Phong thấy Diệp Thạch càng ngày càng mạnh mẽ, không có chút bộ dáng thoái nhượng nào, mặt không khỏi có chút nóng.

Liếc thấy trên mặt Giang Triệu Lâm như có như không vẻ trào phúng, Mộ Dung Phong không còn kiên nhẫn nữa.

Mộ Dung Phong đột nhiên lấy ra Linh Tháp của mình, ném qua phía Diệp Thạch.

Bên ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh thấy một màn như vậy, nhất thời khóe mắt muốn nứt ra. Diệp Thạch chỉ là tu vi võ hoàng, làm sao có thể

tránh nổi pháp khí bát cấp! Không ngờ Mộ Dung Phong lại dùng pháp khí bát cấp để đối phó Diệp Thạch, đúng là quá đáng!

Bên trong bí cảnh.

Diệp Thạch mắt mở trừng trừng nhìn pháp khí bay tới người mình, y cảm thấy như có một ngọn núi đang đè lên mình, trong lòng điên cuồng kêu gào phải chạy trốn, nhưng thân thể lại như bị giam cầm, không động đậy sẽ

bị đập chết, trong lòng Diệp Thạch dâng lên một cỗ khủng hoảng trước nay chưa từng có.

“Bạch thiếu!!” Mọi người Bạch gia kinh hô.

https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc nhìn Linh Tháp đang rơi xuống, trên mặt kinh hoàng, nhưng trong lòng nhịn không được có hơi mừng thầm.

“Vô liêm sỉ! Ngươi muốn chết!” Một tiếng rống giận bao hàm sát ý vang lên bên tai mọi người, những người có thực lực yếu chỉ cảm thấy trái tim rung động, cơ hồ không khống chế được mà hộc ra một búng máu.

“OANH” Tiếng đánh kịch liệt truyền tới, Linh Tháp do Mộ Dung Phong lấy ra bị Linh Tháp của Mộ Thần đụng bay ra ngoài.

Diệp Thạch cảm thấy áp lực trên thân thể nhẹ hơn, uy áp giam cầm y vừa rồi trong chốc lát đã tan thành mây khói.

Một bàn tay lửa khổng lồ đập tới Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong bị

một chưởng đánh liên tục lui về phía sau, hộc máu không ngừng.

Mộ Thần lần thứ hai xuống tay, một chưởng dị hỏa kia lại làm cho đám người Giang Triệu Lâm liên thủ chắn lại.

Vẻ mặt Mộ Thần giận dữ xuất hiện bên người Diệp Thạch.

Ngọn lửa lượn lờ quanh thân Mộ Thần, hai mắt đỏ sậm, cả người lộ ra cỗ khí tức người lạ chớ gần.

Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần xuất hiện, theo bản năng thở ra một hơi.

Linh Tháp của Mộ Thần đánh bay Linh Tháp của Mộ Dung Phong xong, lại quay về bên người Mộ Thần.

Tháp Linh có chút tiếc nuối truyền âm với Mộ Thần: “Linh Tháp đã nhận chủ, chỉ khi chủ nhân chết thì ta mới được ăn nó.”

Trang Cẩn nhìn Linh Tháp lượn vòng trên đầu Mộ Thần, trong mắt là nồng đậm kinh ngạc, “Làm sao ngươi cũng có Linh Tháp…” Linh Tháp https://thuviensach.vn

của người này không giống Linh Tháp của năm người Mộ Dung Phong.

“Mộ Thần?!!” Trang Du kinh ngạc thốt lên.

“Hắn là Mộ Thần? Chuyện lớn như vậysao ngươikhông nói sớm?”

Trang Cẩn oán giận nhìn Trang Du.

Trong tộc mưu đồ Linh Tháp đã lâu, tìm kiếm năm người đồng thời kế

thừa Linh Tháp chỉ là hạ sách do trong tộc không còn cách nào mới nghĩ ra được, Trang Cẩn thế nào cũng không nghĩ tới lại thật sự có người một mình thông hiểu năm môn học thuật, còn kế thừa Linh Tháp.

Trang Du cắn môi, chuyện Mộ Thần hắn có nói, nhưng mà mọi người đều không để trong lòng.

Khi Trang Du và Lục Nghiêu rời khỏi Huyền Phong đế quốc đi tới Linh Tháp Châu, Mộ Thần cùng Diệp Thạch đều chỉ là võ vương. Lúc ấy Mộ Thần còn chưa biết luyện khí, mà trình độ phù chú và minh văn cũng không cao, sau đó nữa thì Trang Du đã theo Bạch Nghị rời đi.

Mỗi lần nhắc về Mộ Thần với Bạch Nghị, Bạch Nghị đều phi thường không kiên nhẫn, nói Trang Du đại kinh tiểu quái, trong tối ngoài sáng nói hắn chưa thấy qua cảnh đời, còn nói chắc chắn rằng, Mộ Thần tu nhiều môn học thuật như vậy, chắc đã sớm bởi vì tham nhiều nên đã trở thành một tên không có gì hơn người.

Trang Du cũng từng đề cập với Trang Cẩn và năm tiểu công của Trang Cẩn, nhưng Trang Du đối với kỳ ngộ sau này của Mộ Thần cũng không biết, chỉ nói Mộ Thần tu rất nhiều môn học thuật, sau đó nghe thấy Trang Du nói học thuật cao nhất của Mộ Thần chỉ là trận pháp thuật lục cấp, bọn họ đều không còn hứng thú.

Mộ Dung Phong nhìn Mộ Thần đột nhiên xuất hiện, trong lòng bị đè nén không thôi, Tháp Linh đã nói cho gã biết, Linh Tháp của người này có https://thuviensach.vn

cấp bậc trên Linh Tháp của gã.

Cấp bậc Linh Tháp trên gã, như vậy Linh Tháp của người này sợ là từ

năm tòa Linh Tháp dung hợp thành.

…

Ngoài bí cảnh, thấy Mộ Thần xuất hiện bên cạnh Bạch Diên Tinh, Bạch Thần Tinh thở ra một hơi.

“Linh Tháp?” Ô Phượng giật mình thốt ra.

Mộ Thần vừa lấy Linh Tháp ra, ánh mắt đông đảo người ở đây đều tập trung trên người Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, mặc người đánh giá.

Hà Hiền nhìn Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ tên Bạch Thần Tinh này đúng là giấu thật kín. Người này từng đi ra nước ngoài, hẳn là đã sớm biết Linh Tháp ở Linh Tháp Châu – nơi Bạch Diên Tinh sinh ra – đã nhận chủ, kết quả người này chỉ nói Bạch Diên Tinh không tìm được người, lại chưa nói tới chuyện Linh Tháp đã bị con rể của hắn nhận chủ.

Kỳ thật, chuyện về Mộ Thần cũng không phải là không thể tìm hiểu.

Nhớ lại lúc trước, mỗi lần Bạch Diên Tinh vừa đến trận pháp tháp thì đều nhắc tới Mộ Thần biết luyện đan, biết chế phù, biết minh văn, biết trận pháp, biết luyện khí, biết nấu cơm, không gì làm không được, kết quả, mình lại coi như y có chứng vọng tưởng …

“Hàđạo hữu, ta xin lỗi ngươi!” Cát Nghị cười nói với Hà Hiền.

Hà Hiền nghe được lời Cát Nghị nói, khóe miệng nở một nụ cười khổ,

“Cát tháp chủ nói quá lời.”

https://thuviensach.vn

Nhớ lại lúc trước, lúc mình giúp đỡ Bạch Diên Tinh tìm hiểu Mộ Thần

“không gì không làm được”, Hà Hiền cũng biết đám người Cát Nghị ở sau lưng mình cười nhạo, nhưng mỗi lần thấy đôi mắt Bạch Diên Tinh trông mong cầu ông hỏi thăm, Hà Hiền lại thật sự không đành lòng cự tuyệt, kết quả…

…

“Các hạ là người nào,tại sao lạinhúng tayvàochuyệnbọnta?” Mộ Dung Vũ hỏi.

“Ngươi không sao chứ?” Mộ Thần lo lắng hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Khôngsao.”

“Chỉ cótênvõ tông không biết xấu hổkiara tay với ngươithôi?Hay là gãcòn tìm người khác hỗ trợ?” Mộ Thần chỉ vào Mộ Dung Phong, quay đầu hỏi Diệp Thạch.

Mộ Dung Phong đảo mắt nói: “Chỉ cómình gã.” Còn lại bốn chưa kịp ra tay.

Mộ Thần lạnh lùng nhìn đám người Mộ Dung Vũ, nhẹ xì một tiếng nói: “Những người không liên quan thức thờithì tránhbản tông ra, nếu không bản tông thu thập cả đám các ngươimột lúc.”

Sắc mặt Giang Triệu Lâm tối đen, “Các hạ khẩu khí thật lớn, tacó hơi muốn biết ngươi dạy bảo thế nào đấy.”

Diệp Thạch bất an nhìn Mộ Thần, hàn quang trong mắt Mộ Thần bắn ra bốn phía.

“Ngươi lui qua một bênđi.” Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cắn môi, muốn nói gì nhưng lại thôi, ngoan ngoãn lui qua một bên.

Ô Cẩm Tước mở to mắt, Bạch Diên Tinh đang sắp bị đánh chết thì kết quả lại thay đổi, người đột nhiên nhảy ra này là ai vậy? Hình như rất lợi hại.

Ô Cẩm Tước còn thấy Bạch Diên Tinh rất nghe lời mà lui ra.

“Đó là ai vậy?” Ô Cẩm Tước tràn đầy tò mò hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt nói: “LàMộ Thầnđó.”

Mọi người Bạch gia thấy Diệp Thạch có vẻ câu nệ ngượng ngùng, một đám sắc mặt cổ quái.

Diệp Thạch ở Bạch gia nổi danh thô lỗ mạnh mẽ, không hiểu phong tình, bởi vì thân phận Diệp Thạch đặc biệt, nếu cưới y thì liền một bước lên trời, Bạch gia có nhiều người tự cho là ưu tú, đều tới triển lãm với Diệp Thạch để tăng hảo cảm, nhưng thực đáng tiếc, những người đó đều bị Diệp Thạch đánh chạy.

“Muốn chết!” Mộ Thần giơ tay lên, hơn mười tờ Cửu Long Hỏa Phù bị kíp nổ.

Trong khoảnh khắc, hỏa long bay múa, ngọn lửa ánh đỏ nửa bầu trời.

Mộ Thần cường đại nhất không phải là năng lực học tập, mà là năng lực sáng tạo. Sau khi nghiên cứu những phù chú công kích, Mộ Thần sáng tạo ra Cửu Long Hỏa Phù, loại phù chú này có cấp bậc thất cấp cao cấp, uy lực sau khi kíp nổ mạnh hơn phù chú thất cấp cao cấp, hơn nữa, loại phù chú này còn có một ưu điểm, kíp nổ không cần tiêu hao bao nhiêu linh hồn lực.

https://thuviensach.vn

Hơn mười tờ phù chú đồng thời kíp nổ, nhất thời đất rung núi chuyển.

Những tu luyện giả đứng gần đấy đều sôi nổi hộc máu.

Giang Triệu Lâm tràn đầy phẫn nộ nhìn Mộ Thần, không ngờ Mộ

Thần vừa ra tay đã độc như vậy.

Hơn mười tờ phù chú thất cấp đồng thời nổ tung, tương đương với uy lực một kích của võ tôn, may là Giang Triệu Lâm cuống quít dùng trận pháp tháp đỡ công kích của Mộ Thần, nhưng gã vẫn bị đánh bay ra ngoài.

Ngoài bí cảnh, mấy võ tôn nhìn thấy Mộ Thần ra tay, một đám sắc mặt đều cổ quái.

“Sài huynh,hình như thứMộ Thần dùng chính là phù chú?” Một võ tôn quay qua hỏi tháp chủ trận pháp tháp – Sài Ngọc Quan.

Sài Ngọc Quan gật đầu: “Phải vậy.”

“Đây là phù chú gì thế? Uy lực lớn ghê.” Hà Hiền nhịn không được hỏi.

Khuôn mặt Sài Ngọc Quan vặn vẹo một chút rồi nói: “Sợ là phù chú kiểu mới, ta chưa từng thấy qua loại này,cả trênđiển tịch cũngchưa từng ghi tới loạiphù cùngloại.”

Hà Hiền cười nói:“Không phải làtựbản thânhắnsáng tạo ra chứ?”

Sài Ngọc Quan nhíu mày nói: “Hẳn là khôngphải vậy.” Loại chuyện sáng tạo phù chú cũng không phải là dễ dàng làm được, ông mặc dù là phù chú sư bát cấp cao cấp, nhưng cũng không có bổn sự này.

“Uy lực của loạiphù chúnàyđãtương đương vớimột kíchvõ tôn toàn lực công kíchrồi.” Hà Hiền nói nhỏ.

https://thuviensach.vn

“Linh Tháp quả nhiên lợi hại.” Sài Ngọc Quan nhịn không được nói.

Nếu không có Linh Tháp ngăn cản, chỉ sợ Giang Triệu Lâm đã sớm chết không còn chỗ chôn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

270. Chương 270

Cảm thấy Mộ Thần khó đối phó, đám người Mộ Dung Phong nhanh chóng tản ra, vây quanh Mộ Thần lại.

“Không biết xấu hổ, một đám namnhânbệnh liệt dương lấy nhiều khi ít, quáđáng!” Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi.

Ô Cẩm Tước sửng sốt hỏi: “Bệnh liệt dương?”

“Năm người hầu hạ mộtngười, năm ngày mớihầu đượcmột ngày,không phải bệnh thìsaochịu đượcđây?” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

Ô Cẩm Tước: “…” Miệng tên Diệp Thạch này, đúng là làm cho người ta…

Sắc mặt Trang Cẩn xanh méc, ánh mắt sâu kín nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch quay qua hung hăng trừng Trang Cẩn. Trang Cẩn bị Diệp Thạch trừng thì vừa tức giận, vừa ủy khuất.

Diệp Thạch rất muốn tát một bàn tay tới trên gương mặt Trang Cẩn, nhưng do trước đấy chiến đấu kịch liệt với Mộ Dung Phong trong thời gian dài, Diệp Thạch sớm đã nỏ mạnh hết đà, nếu lúc này đi tìm Trang Cẩn phiền toái, nói không chừng còn bị Trang Cẩn thu thập lại, Diệp Thạch biết vậy nên cố kiềm chế lại.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần bị đám người Mộ Dung Phong vây lại, năm tòa Linh Tháp đều đập về phía Mộ Thần. Linh Tháp trên đỉnh đầu Mộ Thần chia ra làm năm, đón nhận công kích từ năm tòa Linh Tháp.

Mười tòa Linh Tháp chạm vào nhau, nhất thời thiên địa biến sắc, từng cơn sóng năng lượng to lớn thẳng hướng lên tầng mây.

Ô Cẩm Tước cắn chặt răng, thầm nghĩ Hiên Viên Thành với Tư

Không Minh thì có là gì, cao thủ chân chính đều điệu thấp cả.

Ô Cẩm Tước đã sớm biết, võ tông tiến vào bí cảnh không chỉ có hai, nhưng mới chỉ là ngày đầu tiên tiến vào bí cảnh mà đã thấy được ba võ tông ngay cả tên cũng chưa biết đang giao thủ, tâm tình nhất thời có chút cổ

quái.

Tiếng rống giận dữ, tiếng nổ mạnh diễn ra liên tiếp, Mộ Thần lấy một địch năm, sáu người đánh túi bụi.

Ngoài bí cảnh, vô số người nhìn chằm chằm vào một màn này.

Hà Hiền không dám tin nhìn Mộ Thần trong bí cảnh, khóe miệng không ngừng run rẩy. Ông đã sớm biết “Trần Mộc” này không đơn giản, nhưng lại chưa từng nghĩ tới tư chất của “Trần Mộc” có thể đánh đồng với Bạch Diên Tinh, kết quả… Ông trời ạ! Đấy đến tột cùng là ai thế!?

“Hà tháp chủ, không nghĩ tới trận pháp tháp các ngươi lại có người mới như vậy, xem ra trận pháp tháp sắp sửa quật khởi rồi.” Tưởng Thành Tiến nở nụ cười có chút miễn cưỡng với Hà Hiền.

Ban đầu Tưởng Thành Tiến tưởng rằng thực lực Thạch Kinh Thiên đã đủ dọa người rồi, khi nghe thấy bên cạnh Thạch Kinh Thiên có hai đồng bạn võ tông, trong lòng Tưởng Thành Tiến nhịn không được có chút lạnh, hiện tại lại nhảy ra một Mộ Thần nữa. Sao tự dưng giờ lại có nhiều cao thủ

trẻ tuổi như vậy chứ.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền run rẩy khóe miệng, “Mộ Thần giận dữ vì lam nhan, người hắn thích cũng không phải là người trận pháp tháp ta.”

Bạch Thần Tinh sớm muộn gì cũng tới đào góc tường của ông, tư chất Mộ Thần như thế, trận pháp tháp chỉ là một cái cảng cho hắn dừng lại mà thôi.

Tưởng Thành Tiến nhìn Mộ Thần trong bí cảnh, khóe miệng xẹt qua một tia tươi cười bất đắc dĩ.

“Bạch Thần Tinh đúng là có phúc khí. Có một bạn lữ ưu tú như vậy, khó trách Bạch Diên Tinh chướng mắt những tên tài trí bình thường trong Bạch gia.”

Trong mắt không ít võ tôn ở đây không tự giác toát ra vẻ tham lam, mị

lực của Linh Tháp quá lớn, bằng không mạnh mẽ như Mệnh Tộc cũng sẽ

không che che lấp lấp.

Trong bí cảnh.

Sáu người càng lúc càng mạnh mẽ, mà người tới xem cuộc chiến cũng càng ngày càng nhiều.

Thực lực Mộ Thần hùng hậu, thủ đoạn bất phàm, còn năm người bên người Trang Cẩn ai cũng có sở trường riêng.

Sáu người chiến đấu kịch liệt một lúc lâu, lại phân không ra thắng bại.

Vài đạo khí tức quen thuộc truyền tới, Diệp Thạch đưa mắt nhìn lại, liền thấy được đám người Hà Tĩnh Nguyệt.

Diệp Thạch nhìn thấy Hà Tĩnh Nguyệt, thản nhiên gật đầu chào Hà Tĩnh Nguyệt.

Hà Tĩnh Nguyệt mang vẻ mặt chua sót chào lại Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Mạnh Tinh Nhi nhìn Diệp Thạch, nhịn không được cắn cắn môi.

Ô Cẩm Tước nhìn thoáng qua phía đám người Hà Tĩnh Nguyệt, gương mặt lộ ra vẻ hoang mang.

Đám người Hà Tĩnh Nguyệt vội vội vàng vàng, sắc mặt vẫn còn mang theo sợ hãi và kinh hồn chưa định, nhưng thực lực lại vẫn bảo tồn đầy đủ, thế nhưng, không thấy Trần Mộc đâu.

Ô Cẩm Tước nhăn chặt mày, Ô Phượng còn nhờ Trần Mộc chiếu cố

nàng mà, chẳng lẽ Trần Mộc kia đã xong đời rồi sao?

Hà Minh nhìn sáu người đang chiến đấu kịch liệt, triệt để không còn sự khó chịu. Hà Minh âm thầm cắn chặt răng, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Gã chỉ là một võ hoàng lại dám đi khiêu chiến một võ tông, mà đối phương lại còn là võ tông biến thái như thế.

Tu luyện giả có được Linh Tháp thật sự quá mạnh mẽ Diệp Thạch cũng muốn ra tay, lại phát hiện mình căn bản chen vào không lọt.

Mắt thấy chung quanh càng lúc càng nhiều tu luyện giả, Diệp Thạch không khỏi có chút bất an, lần này tuy rằng nhìn bề ngoài thì võ tông tiến vào chỉ có hai, nhưng lén lút thì nhưng không biết có bao nhiêu.

Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tuy rằng nếu Mộ Thần một đối một tuyệt đối có thể xử lý nguyên đàn tình nhân này của Trang Cẩn, nhưng lấy một địch năm thì có chút trứng chọi đá.

Đám hỗn đản kia tựa hồ tinh thông thuật hợp kích, năm người liên thủ

quả nhiên lợi hại.

May thay, tuy rằng năm tên gia hỏa đó khó đối phó, nhưng Mộ Thần cũng không phải ăn chay, từ tình huống hiện nay xem ra thì Mộ Thần đang chiếm thượng phong.

https://thuviensach.vn

“APhong, các ngươi đều dừng tay đi.Mộ thiếu,chỉ làmột hồi hiểu lầmmà thôi,cần gì phảinhất định cá chết lưới rách đâu?” Trang Cẩn giương giọng nói.

Mộ Thần cắn răng, vẻ tức giận trong mắt vẫn chưa tiêu, cả người lộ ra một cỗ máu tanh.

“Mộ Thần,thôi được rồi.” Diệp Thạch cũng mở miệng nói.

Nghe thấy lời Diệp Thạch nói, Mộ Thần dừng công kích lại, ánh mắt âm ngoan nhìn Mộ Dung Phong, sát khí trong mắt tản ra bốn phía.

Sắc mặt Mộ Dung Phong vô cùng khó coi, lúc đầu là gã muốn thay Trang Cẩn giáo huấn Diệp Thạch một chút, nhưng nào biết Diệp Thạch tuy rằng cấp bậc không cao, thực lực lại cường hãn, không chỉ như thế, người này lại còn có một bạn lữ thực lực cường hãn, hại gã mất hết mặt mũi không nói, còn hại gã bị trọng thương.

“Mộ thiếu, oan gia nên giải không nên kết, việc hôm nay là chúng ta lỗ mãng,A Cẩn ởchỗnày chịu tộivới ngươi.” Trang Cẩn hơi hạ người nói với Mộ Thần.

Diệp Thạch cắn chặt răng, thầm nghĩ dù làm cho đối phương cá chết lưới rách thì bọn họ cũng không được gì tốt, như vậy còn không bằng tách ra khỏi đám người đối phương, “Đúng vậy Mộ Thần, ta cũng khôngsao, coi nhưbỏ qua đi.”

“Tiểu bạch kiểm, ngươi cẩn thậnvới tamột chút, đừngđể bịbản tôngbắt được.” Mộ Thần âm trầm nhìn Mộ Dung Phong.

“Ngươi…” Mộ Dung Phong dữ tợn nhìn Mộ Thần.

Trang Cẩn vội vàng kéo Mộ Dung Phong lại: “APhong,bỏ qua đi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mím môi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trang Cẩn, khi ánh mắt Diệp Thạch chuyển hướng về Mộ Thần, lại trở nên tràn ngập quyến luyến.

Trang Du tràn đầy ghen tị nhìn Diệp Thạch, tại sao Mộ Thần lại thích Diệp Thạch chứ? Nếu, nếu người Mộ Thần thích chính là mình, như địa vị

của mình trong tộc sẽ không giống bây giờ phải không? Trong tộc có mấy đại sư học thuật đạt tới bát cấp, nếu người Mộ Thần thích chính là mình, hắn sẽ có được trợ giúp càng lớn hơn, đáng tiếc Mộ Thần hắn lại…

“Chúng ta đi thôi.” Trang Cẩn nói với mấy người bên cạnh.

Ánh mắt Mộ Thần nhất nhất đảo qua đám người Trang Cẩn, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười tà ác.

Trang Cẩn xoay người lại, trong lòng đột nhiên hiện lên một dự cảm xấu, “A Du!!”

Trang Du đột nhiên ngã trên mặt đất, một con Thôn Thiên Phong hoàng kim chui ra từ trong thân thể Trang Du.

Trang Cẩn mạnh mẽ hộc ra một hơi, nhào tới bên cạnh Trang Du hô lớn: “A DU!!!”

Bụng Trang Du bị xuyên thủng thành một cái động lớn, máu tươi chảy ròng ròng.

“Mộ Thần, ngươi quá đáng…” Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm Mộ

Thần.

Mộ Thần không cho là đúng, cười lạnh: “Ta quáđáng? Tiện nhân kia nhiều lần khi dễ vị hôn thêcủa ta,nhiềulần châm ngòi ly gián, ta nghĩ

chuyện lần này hẳn làkhông thoát khỏi liên quan với hắn, ta đã nhẫn đủlắm rồi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần híp mắt, cho tới nay Mộ Thần đều cảm thấy Trang Du là nhân vật chính, số mệnh nghịch thiên, thế nên mới chậm chạp không hề

động tay. Hiện tại Mộ Thần mới phát hiện chuyện này so với trong tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thứ số mệnh này cũng không là gì cả.

Mộ Dung Phong nhíu mày nói: “Cho dù là như thế, thế nhưng một võ tông như ngươi lại xuống tay với một võ vương, ngươi không biết là quá dọa người sao?”

“Một võ tông như ngươi lại xuống tay với vị hôn thê võ hoàng của ta, đánh không lại còn lấy ra Linh Tháp bát cấp, chắc ngươi còn mặt mũi nhỉ.”

Mộ Thần cười nhạo.

“Ngươi…” Mộ Dung Phong nghiến răng nghiến lợi trừng Mộ Thần.

Mộ Thần khoanh tay, cười lạnh nhìn Mộ Dung Phong, “Muốn đánh ta à? Bản tông phụng bồi.”

“Thôi được rồi đại ca, A Cẩn đã bất tỉnh.” Mộ Dung Vũ kéo Mộ Dung Phong lại, thấp giọng nói.

Trang Du và Trang Cẩn đồng mệnh tương liên, Trang Du chết tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với Trang Cẩn.

Sắc mặt Mộ Dung Phong không tốt liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, cắn chặt răng, mang theo Trang Cẩn và thi thể Trang Du rời đi.

Mộ Thần khoanh tay, lạnh lùng nhìn thân ảnh đám người Mộ Dung Phong. Trong đây là cơ hội lớn nhất để xử lý mấy gia hỏa này, bọn họ tốt nhất nên gắt gao ôm thành một đoàn, nếu không…

… …

https://thuviensach.vn

Bạch Cẩm Nhạc cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Nàng vốn tưởng rằng, Bạch Diên Tinh không biết đạo lý, một thân phỉ

khí, có hung danh hiển hách ở Bạch gia, thế nên chỉ sợ sẽ không có ai nguyện ý cưới y, lại không nghĩ rằng y đã sớm có người trong lòng, mà còn là một nam nhân ưu tú khiến người khác theo không kịp như vậy.

“Bạch thiếu, quan hệcủangươivớihắn là như thế nàovậy?” Một song nhi Bạch gia có quan hệ coi như không tồi với Diệp Thạch, Bạch Tề Duyệt tràn đầy tò mò hỏi.

“Ta là vị hôn thêcủaMộ Thần.Bọnta đã sớm có hôn ước rồi.” Diệp Thạch đắc ý nói.

Bạch Tề Duyệt nhíu mày: “Làhôn ướcđịnh rakhi ở nước ngoàisao?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Tề Duyệt nói: “Diên Tinh, song nhi Bạch gianếu muốngảra ngoài thì người kiaphảithông quaBách LuyệnSátTrận.”

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết, ta có thể bỏ trốnvớiMộ

Thần,nhưngkhông cần phải như vậy.Mộ Thầncótrận pháp thuật rất lợi hại, hắn là trận pháp sư thất cấp cao cấp,sẽ nhanhtrở thành trận pháp sư bát cấp cao cấpthôi,sẽ vượt quacả phụ thântaluôn.”

Bạch Tề Duyệt cười khan, Mộ Thần sẽ nhanh vượt qua Bạch Thần Tinh? “Vị hônphucủa ngươithật lợi hại…”

Diệp Thạch cười với vẻ đương nhiên: “Đó là tấtnhiênrồi, Mộ Thần lợi hại nhấtmà.”

Bạch Tề Duyệt nhìn Mộ Thần, trong mắt có vài phần tò mò.

https://thuviensach.vn

Không ít ánh mắt người Bạch gia đều dừng ở trên người Mộ Thần, Diệp Thạch tràn đầy kiêu ngạo kéo tay Mộ Thần, trên mặt tràn đầy nụ cười khoe khoang như đứa trẻ chiếm được món đồ chơi trong lòng.

… …

Ô Phượng nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh một cái:

“ThầnTinh, con ngươimuốncùng ngườitabỏ trốnkìa.”

Bạch Thần Tinh nhắm mắt lại nói: “Diên Tinhchỉlà nói giỡn mà thôi.”

Ô Phượng nhướng mày, chỉ là đùa giỡn hay sao? Nhìn thái độ kia của Bạch Diên Tinh, nếu như Mộ Thần không muốn đi Bách Luyện Sát Trận, vậy tám chín phần mười y thật sẽ cùng Mộ Thần trốn đi.

“ThầnTinh, con ngươi nói trận pháp thuậtcủaMộ Thầnsẽ nhanh chóngbắt kịp ngươi.” Ô Phượng cười như không cười nói.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng: “Vượt qua ta?

Tamuốn nhìn xem hắn có bản lãnh này hay không.”

Ô Phượng cười: “Bịcon rểvượt qua cũng không phải chuyện gì xấu, chẳng lẽ ngươi hy vọng bạn lữcủacon mình là mộttêntài trí bình thường?”

Chỉ là hơi dọa người một chút thôi.

Bạch Thần Tinh:“…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

271. Chương 271

Chung quanh có không ít người xem cuộc chiến, nhìn thấy chiến đấu đã chấm dứt, một đám sắc mặt ngưng trọng rời đi.

“Trần thiếu, ân cứu mạng lúc trước, Tĩnh Nguyệt ởchỗ nàycảm tạ.” Hà Tĩnh Nguyệt đi đến trước mặt Mộ Thần, cung kính nói.

Lúc nãy Mộ Thần còn đang hưng trí đối phó thú triều, nhưng xa xa nhìn thấy khí tượng chiến đấu, lập tức giận tím mặt, chạy như điên tới đây.

Lúc đó Hà Tĩnh Nguyệt không rõ sao Mộ Thần lại nổi giận lôi đình, nhưng khi nhìn thấy Bạch Diên Tinh, Hà Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng rõ ràng.

Mộ Thần hẳn là thật sự rất thích Bạch Diên Tinh, nổi cơn giận dữ vì lam nhan cơ mà.

“Công nhấc tay mà thôi,ởtrận pháp thápta từngđượcHà tiền bối chiếu cố, làm chútchuyện trongkhả năng cũng làđiều phải.” Mộ Thần cười nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được hơi đổi sắc mặt, nhìn thấy Mộ Thần biến sắc mặt, từng gặp qua một mặt tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình của Mộ Thần; hiện tại Mộ Thần lại khôi phục thành vẻ mặt hiền lương khiêm cung, Hà Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh.

Diệp Thạch chớp chớp đôi mắt: “Hà tiểu thư, là Mộ Thần nha, ngươi không cần gọi hắnlàTrần Mộcnữa, Trần Mộc làtên giả.”

https://thuviensach.vn

Ô Cẩm Tước kinh hô một tiếng: “Hắn là Trần Mộc? Trần Mộc khôngphảilà…” Người quái dị sao?

Ô Cẩm Tước bỗng nhiên kịp phản ứng, đúng rồi, Mộ Thần có dùng dị

hỏa! Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Thần lại thật có dị hỏa. Ô

Phượng cô cô không có đoán sai, dị hỏa quả nhiên bị Mộ Thần lấy đi.

Không ngờ Trần Mộc lại lợi hại như vậy, khó trách Ô Phượng lại tìm Trần Mộc chiếu cố cho nàng, mệt nàng còn tưởng rằng cô cô suy nghĩ

nhiều, tìm Trần Mộc chiếu cố nàng là đang làm điều thừa.

Diệp Thạch kéo tay Mộ Thần, có chút thần bí nói: “Ta sợ Mộ Thần trêu hoa ghẹo nguyệt, Mộ Thần liền cố ýgiảxấu, khôngđểcho ngườikhácnhớ

thươngtới.”

Ô Cẩm Tước cười khan: “Vậy hiện tại ngươi không sợ Mộ Thầnbị

người khácnhớ thươngsao?”

Diệp Thạch giơ giơ nắm tay lên, uy phong lẫm liệt nói: “Không sợ, ai nhớ thương taliềnđánh người đó.”

Ô Cẩm Tước: “…”

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, “Ngươi nghĩ nhiều quá.”

Diệp Thạch bĩu môi: “Aibảongươi tốt như vậy, ta không thể không giám sát chặt chẽthêm một chút.”

Một con hổ màu xanh nhảy lên đầu vai Mộ Thần, con hổ xanh vừa nhìn thấy Diệp Thạch thì nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai.

“Tiểu bạch kiểm,sao ngươi lại tìmmộtbạn lữnhư vậy!Khí tức trên ngườiykhiếnbản tôngrấtchán ghét! Tiểu bạch kiểm, ngươibỏ y đirồi đitìm người khácđược không?Ở chỗ nàymỹ nữ soái ca nhiều như vậy…”

https://thuviensach.vn

“Câm miệng!” Mộ Thần hung dữ quát.

Diệp Thạch hung hăng trừng mắt con hổ xanh, nói: “Con mèo hoangnhỏ, ngươi gọinữa đi, ngươi gọitiếp thì xembổn hoànglàmthế nào thu thập ngươi.”

“Tênngu ngốcngươi, ngươi lại còn nói bản tôn làmèo!?” Con hổ xanh rít gào giận dữ.

“Ngươi bộdáng như mèo, chẳng lẽ còn muốn bổn hoànggọingươi làgấusao?” Diệp Thạch cười lạnh.

“Ta thiêu chết ngươi!” Con hổ xanh giương nanh múa vuốt.

Mộ Thần hóa linh hồn lực thành cây búa, nện ở trên đầu lão hổ.

“Ngươi vì một têntiểu bạch kiểmmàđánh bản tôn, ngươi quá đáng…”

Hổ xanh bi phẫn gào một tiếng.

“An phậnchút đi.” Mộ Thần quát lớn nói.

Hổ xanh tràn đầy khó chịu nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch siết nắm tay, tươi cười tà ác.

“…Bản tônkhôngchấp nhặtvớingươi.” Hổ xanh hét lên một tiếng, rút về trong thức hải Mộ Thần.

Mộ Thần cười nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu thật lợi hại, tên kialuôn vẫnkiệt ngạo bất tuân,nhưngnhìn thấy ngươiđãlập tức trốn đi.”

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Vừanhìntên đóliềnbiếtthiếu đòn, khôngđánhkhông được.”

“Kế tiếp muốn đi đâu?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

“Phụ thâncócho ta bản đồ, vật kia có khả năng tổng cộngở támchỗ.”

Diệp Thạch nói với Mộ Thần.

“Dù sao cũng không có mục tiêukhác,đi tìm từngchỗmột đi.” Mộ Thần không cần nghĩ ngợi liền nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được!”

Diệp Thạch chuyển hướng nói với mọi người Bạch gia: “Các ngươitựmình đi chơi đi, không cần lo cho ta, ta muốn cùng Mộ Thần đi tìmvài thứ.”

“Bạch thiếu khôngđồng hành vớichúng ta sao?” Một võ hoàng tam tinh trong Bạch gia hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu: “Không, tavàMộ Thần còn có những chuyện khác.”

“Thế nhưng…”

Đôi mắt Mộ Thần không tốt liếc nhìn người Bạch gia đang tính nói chuyện, đối mặt với tầm mắt lạnh như băng của Mộ Thần, người nọ

ngượng ngùng câm miệng.

Ánh mắt Mộ Thần lạnh lẽo đảo qua mọi người Bạch gia, vừa rồi Diệp Thạch bị đám Trang Cẩn nhằm vào, Bạch gia vậy mà không có ai xuất đầu cho Diệp Thạch. Tuy rằng với thực lực những người Bạch gia tiến vào thì có ra tay cũng không giúp được cái gì, nhưng trong lòng Mộ Thần vẫn là có chút khó chịu.

Diệp Thạch mặc dù là con của Bạch Thần Tinh, nhưng y trưởng thành ở bên ngoài, đám người Bạch gia này lại sinh trưởng ở trong Bạch gia, chỉ

sợ vẫn còn coi Diệp Thạch thành người ngoài.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần.” Hà Tĩnh Nguyệt hơi bất an gọi một tiếng.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, nàng đã sớm biết Thiên Cơ Bí Cảnh rất nguy hiểm, nhưng phải tiến vào mới biết được nguy hiểm tới trình độ nào, không có Mộ Thần bên cạnh tương trợ, bằng thực lực đám người trận pháp tháp, chỉ sợ sẽ dữ nhiều lành ít.

Mộ Thần nhíu mày nói: “Hà tiểu thư, trướckhitiến vào tađãđáp ứngvới Hàtháp chủsẽchiếu cố người trận pháp tháp,thế nhưngta còn cóchuyện quan trọng khác, chỉ sợ không thểđồng hành với mấy vị.”

Hà Tĩnh Nguyệt cắn chặt răng, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng.

“Nhưng mà...” Mộ Thần vung tay lên, bốn con Thôn Thiên Phong bay ra, “…Bốn conThôn Thiên Phongnàyđều là lục cấp, ta đã giải trừ khế ước, Hà tiểu thư nhận chủ đi.”

Hà Tĩnh Nguyệt vui mừng không thôi, bốn con Thôn Thiên Phong lục cấp tương đương với bốn võ hoàng.

“Đa tạMộ thiếu.” Hà Tĩnh Nguyệt vội cảm ơn.

Mộ Thần thản nhiên nói; “Nhấc taymà thôi.”

Diệp Thạch nhìn nhìn Hà Tĩnh Nguyệt, lại nhìn nhìn Mộ Thần, muốn nói cái gì nhưng lại thôi.

Hà Minh cúi đầu, vẻ kiêu ngạo ngày xưa đã không cánh mà bay, nhìn bốn con Thôn Thiên Phong trên tay Hà Tĩnh Nguyệt, Hà Minh nhịn không được mà cực kỳ hâm mộ.

Bốn con Thôn Thiên Phong lục cấp tương đương với bốn võ hoàng, nếu thứ này là của mình, như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc…

https://thuviensach.vn

Hà Minh từng nghĩ rằng thực lực một võ hoàng như mình đã đủ xuất sắc, nhưng khi xem cuộc chiến của Mộ Thần với đám người Trang Cẩn, Hà Minh mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Trong bí cảnh này còn không biết tiềm tàng bao nhiêu cao thủ.

“Chúng ta đi thôi.” Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch, mười ngón nắm chặt nhau, nhanh chóng rời đi.

“Sao ngươi lại đưaThôn Thiên PhongchoHà Tĩnh Nguyệt?Không phảingươinóirằngthứ tốttốt nhất khôngnênđưara ngoài sao?” Thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Diệp Thạch nhíu mày, có chút lo lắng hỏi.

Thôn Thiên Phong là do Mộ Thần và Diệp Thạch cùng nhau nuôi, Diệp Thạch đối với Thôn Thiên Phong có một cỗ tình cảm rất đặc biệt.

Mộ Thần híp mắt hỏi: “Ghen tị?”

Diệp Thạch không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ mở đôi mắt trông mong nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần cười: “Chỉlà tạmthờithôi, Thôn Thiên Phong ta cho nàngtađều làđực,ở trên bọn nó ta cóbỏ thêmvài thứ, trừkhi ở lì trongbí cảnh,nếu không ra ngoàisẽ tự nhiên tử vong.”

Diệp Thạch gật đầu, thở ra một hơi: “Như vậythìtốt.”

Bí ngoại cảnh.

Hà Hiền âm thầm hít nhẹ một hơi, loại Thôn Thiên Phong thượng cổ

dị trùng này ông cũng rất động tâm. Nhưng mà một khi Thôn Thiên Phong đã cùng người khác ký kết khế ước thì sẽ rất khó giải trừ. Hà Hiền lại ngại tìm Diệp Thạch nói mình muốn, vốn thấy Mộ Thần đưa Thôn Thiên Phong cho Hà Tĩnh Nguyệt, Hà Hiền còn có một chút tâm tư, kết quả…

https://thuviensach.vn

Mộ Thần này tâm tư phức tạp, khó đối phó hơn Diệp Thạch nhiều.

Bạch Thần Tinh mỉm cười, nếu Mộ Thần đã hội hợp cùng Diên Tinh, vậy Diên Tinh hẳn là sẽ không còn nguy hiểm.

… …

Mộ Thần và Diệp Thạch một đường đi tới, nhìn thấy cây ăn quả trên ngọn núi, cước bộ Diệp Thạch nhất thời ngừng lại, “TinhNguyệtThực.”

Một gốc cây sinh trưởng trên ngọn núi, trên cây có treo tám quả, bốn quả trông giống ngôi sao năm cánh, bốn quả khác thì lại trông giống mặt trăng.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên ánh sáng, tinh quả và nguyệt quả của Tinh Nguyệt Thực dung hợp với nhau sẽ có thể luyện chế ra Tinh Nguyệt Đan, đây chính là thứ tốt có thể tăng cấp bậc võ hoàng lên.

Đến cấp bậc võ hoàng, muốn đi tiếp rất khó khăn. Nếu không phải trước đó Mộ Thần chiếm được Linh Tháp, lại chiếm được Thanh Như Hiểu Thiên, như vậy đừng nói là thăng cấp võ tông, muốn đạt tới võ hoàng lục tinh cũng không phải là chuyện dễ.

“Mộ Thần, ta muốncó nó.” Ánh mắt Diệp Thạch tỏa sáng.

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần tới phía trên ngọn núi, nơi Tinh Nguyệt Thực mọc.

Tinh quả, nguyệt quả treo trên cành cây thật dài cành phía trên, ánh sáng lóng lánh chói mắt, gió thổi qua, quả cây theo gió lay động, quả nhiên là xinh đẹp.

Ngoài bí cảnh.

https://thuviensach.vn

Rất nhiều võ tôn đều thấy được Tinh Nguyệt Thực, “TinhThần, con ngươicóvận khí không tồi, nhanh vậymà đãphát hiệnrathiên tài địa bảo.Nhưngcăn cứtheođiển tịch ghi lại, cấm chế bên ngoài cáicâyTinhNguyệtThực nàyrất kỳ quái,dù cóphá trậnđược,câycũng sẽ tự

dưng biến mất.”

Hai mắt Diệp Thạch tản ra ánh vàng, bàn tay hành động nhanh như

bay, toàn bộ trận pháp đã bị Diệp Thạch khắc xuống.

“Là một phòng hộ trận thất cấp cấp thấp, hẳn là không khó phá,nhưngtrận pháp này cóvàikết cấu ta không hiểu lắm.” Diệp Thạch khắc xuống đưa cho Mộ Thần.

Sau khi vào Bạch gia, có Bạch Thần Tinh dốc lòng chỉ điểm, trận pháp thuật của Diệp Thạch đột nhiên tăng mạnh, vì thế bỗng phát hiện ra có trận pháp thất cấp cấp thấp mà mình xem không hiểu kết cấu, Diệp Thạch không khỏi có chút ủ rũ.

Mộ Thần nhìn thứ trên tay: “Ngươi nhìn không hiểu là bình thường, bởi vì đây không phải là kết cấu trận pháp, mà là kết cấu minh văn, ngươi không hiểu minh văn, tất nhiên là không rõ.”

“Hả? Minh văn? Sao trong trận pháp lại có minh văn?” Diệp Thạch không hiểu.

“Chuyện này cũng không có gì lạ, tuy học thuật trên nhiều khía cạnh có sự khác nhau, nhưng thật ra đều có liên quan với nhau. Huống chi, vào thời thượng cổ có rất nhiều người đều là cùng tu mấy môn học thuật, bộ tộc Thiên Cơ chính là thượng cổ lưu phái. Ngươi nhìn trong Tinh Nguyệt Thực này còn có trận pháp hay không.”

Diệp Thạch nghe vậy, liền nghe lời xuyên qua tầng trận pháp bên ngoài nhìn vào trong. Diệp Thạch nhăn mày nói: “Hình như còn có một truyền tống trận.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Cái này là đúng rồi, kết cấu minh văn tương liên với trận pháp bên trong. Nếu ta không có đoán sai, vậy khi chúng ta phá trận, nếu không cẩn thận động tới kết cấu minh văn, thì truyền tống trận bên trong sẽ bị khởi động, Tinh Nguyệt Thực cũng sẽ biến mất.”

Diệp Thạch mở to mắt: “Như vậy à!”

Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “Dưới tình huống không động tới minh văn, ngươi có thể phá trận pháp này không?”

Diệp Thạch tỉ mỉ quan sát trận pháp một chút, rồi mới chần chờ nói:

“Ta đại khái nắm chắc chín thành.”

Mộ Thần ôm hai tay, nói: “Chín thành sao? Ta chỉ nắm chắc bảy thành, ngươi tới đi.”

Diệp Thạch gật đầu: “Được.”

Mộ Thần đưa kết quả chính mình suy tính nói cho Diệp Thạch, hai người thương nghị một hồi, Diệp Thạch mới động thủ phá trận.

Diệp Thạch bình thường cẩu thả, nhưng tới khi động thủ phá trận thì lại dị thường cẩn thận, không quá một hồi, trận pháp đã thuận lợi mở ra.

Trong nháy mắt trận pháp mở ra, một cái ngọc giản bỗng nhiên xuất hiện dừng ở trước mặt Diệp Thạch.

“Cái gì vậy?” Mộ Thần tiến lên hỏi.

Diệp

Thạch

đưa

nó

cho

Mộ

Thần,

nói:

“Làgiới

thiệuvềTinhNguyệtThực, còn có phương thuốc.”

Mộ Thần nhận lấy ngọc giản Diệp Thạch đưa tới nhìn thử, người để

lại ngọc giản tặng cho mấy phương thuốc dùng để luyện Tinh Nguyệt Thực. Phương thuốc được truyền lưu lại là dùng tinh quả nguyệt quả luyện https://thuviensach.vn

chế Tinh Nguyệt Đan cũng ở trong đó, nhưng so với những phương thuốc khác trong ngọc giản, phương thuốc Tinh Nguyệt Đan cũng không tính là gì.

Căn cứ theo giới thiệu trong ngọc giản, thứ quý hiếm nhất của Tinh Nguyệt Thực không phải là tinh quả hay nguyệt quả, mà là bản thân cái cây đó, cây Tinh Nguyệt Thực có thể luyện chế ra đan dược bát cấp!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

272. Chương 272

Ngoài bí cảnh.

Ô Phượng nhìn Mộ Thần trong quầng sáng, cười nói: “Thì ra là trong trận pháp có minh văn, Mộ Thần thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề ở đâu.”

Khó trách trước kia có người phá được trận, thế mà Tinh Nguyệt Thực lại không thấy bóng dáng. Mà khi Tinh Nguyệt Thực biến mất, nếu muốn nó xuất hiện thì phải đợi lần bí cảnh mở ra tiếp theo.

Bạch Thần Tinh liếc mắt xem thường: “Hắn có gì mà lợi hại, Thạch Đầu phá trận, hắn đứng một bên xem cuộc vui, kết quả chỗ tốt lại đều bị

hắn thu.”

Ô Phượng: “…”

Bạch Thần Tinh tức giận: “Hắntính rút cả cái cây luôn?”

“Đóthuyết minhrằng hắnbiếtnuôi gia đình.” Ô Phượng cười nói.

“Hắn rútcả cây,thế mà ngay cả mộtquảcũngchưa cho Diên Tinh.” Bạch Thần Tinh buồn bực hờn dỗi nói. Mà Diên Tinh lại chỉ đứng bên cạnh nhìn, không nói phải chia cho mình một phần. Hắn sao lại có một đứa con ngốc như vậy chứ.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng: “Chuyệnnày…” Mộ Thần thích Bạch Diên Tinh như vậy, chẳng lẽ còn để Bạch Diên Tinh chịu thiệt sao.

“Chúc mừngBạch đạo hữunha.Con trai của ngàicó đượcTinh Nguyệt Thực,nhưvậyhẳn là cũng sắptiến vào võ tôngrồi.” Một vị võ tôn nói.

Bạch Thần Tinh tức giận nói: “Người có được Tinh Nguyệt Thực cũng không phải con ta.”

“Đồ đến trên tay Mộ Thần cùngvớiđến trên tay con ngươithìcó cái gì khácnhau? Ai nấy đều thấy được, Mộ Thần đối vớiđứa con của ngươitình thâm nghĩa trọng.” Vị võ tôn đó nói.

“Cho dù cóchiếm được Tinh Nguyệt Thực,nhưngthăng cấp võ tông nào có dễ dàng.” Bạch Thần Tinh lắc đầu nói.

Võ hoàng dưới ba mươi tuổi kỳ thật có không ít, nhưng võ tông dưới ba mươi tuổi lại không dễ tìm. Không phải ai đều có thể có kỳ ngộ như Mộ

Thần và mấy tình nhân của Trang Cẩn kia.

… …

Tinh Nguyệt Thực bị ném vào trong Linh Tháp, nhanh chóng chiếm cứ tầng cao nhất Linh Tháp. Nó mọc rể nẩy mầm trên đám nguyên thạch trong Linh Tháp, vừa cấy ghép nhưng lại không thấy chút uể oải, ngược lại bộ dáng càng thêm sinh cơ bừng bừng.

“Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!Lại tìmmột thứăn nguyên thạchbỏvào. Tháp chủ đại nhân, ngươi làquỷ nghèo đó! Ngươi biết không? Ngươichỉ làmộttên nghèo xơ nghèo xác lạinuôinhiềuthứăn nguyên thạchnhư thế, ngươi không biết là quáđángsao?!” Tháp Linh điên cuồng kêu gào.

“Câm miệng, ta làquỷ nghèocòn không phảidongươi làm hại?Cái tên tốingày chỉ biếtăn nguyên thạch chính là ngươi, ngươi còn có mặt mũi https://thuviensach.vn

nói?” Mộ Thần lạnh lùng.

Mộ Thần híp mắt, nguyên thạch thật đúng là một vấn đề, nuôi nhiều Thôn Thiên Phong như vậy, còn nuôi một cái Linh Tháp, hiện tại lại có thêm một cái cây bát cấp, may mà Thanh Như Hiểu Thiên không có bao nhiêu hứng thú với nguyên thạch.

Tháp Linh chỉ cao khí ngang mà nói: “Bản Tháp Linh có thểđể

chongươinuôi, đó là phúc khí của ngươi, ngươi biết không? Tháp chủ đại nhân, ngươi khôngnênthân tại trong phúc mà không biết phúc.”

“Ồn nữata tìmconhổkiathiêu chết ngươi.” Mộ Thần giận dữ nói.

Tháp Linh: “…”

“Tháp chủ đại nhân, ngươiphảibiếtrằngbản Tháp Linh thăng cấprồi sẽcó rất nhiều chỗ tốt,nói thí dụ như, hiện tại thời gian ngươi tu luyệntrongbản thápcũng gần như bên ngoài,nhưngnếu như bản tháp thăng cấp,như vậy khingươi tu luyệntrongbản tháp, tốc độ thời giantrôi quacó thể

biến thành6:1,hoặc 7:1.” Mắt thấy thái độ cứng rắn không được, Tháp Linh lập tức chuyển thái độ, lấy lòng nói với Mộ Thần.

“Trong bí cảnh có nguyên thạchkhông?” Mộ Thần cũng có chút động tâm, quay qua hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Cómộtchút.Trongbí cảnh có mạch khoáng nguyên thạch,nhưng việcđào móc mạch khoáng nguyên thạchlại rấtkhó khăn,vừatốn thời gianvừatốnsức,mà thời gianchúng ta ở lại bí cảnh chỉ có ba tháng, người bình thườngsẽkhông làmthế.”

“Tiểu bạch kiểm, ngươi nhanh đi tìm mạch khoáng nguyên thạchđi, bản Tháp Linh biết phương pháp thu mạch khoáng nguyên thạch.Ngươitìmcho ta mấy cáiluônđi.” Tháp Linh ở trong thức hải Mộ Thần điên cuồng kêu gào.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thấy sắc mặt Mộ Thần hơi có chút kích động, tò mò hỏi:

“Làm sao vậy?”

Mộ Thần đem lời Tháp Linh nói cho Diệp Thạch.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng ngời, lấy bản đồ ra nhìn nhìn.

“Từchỗnày đếnLăngPhong Động màchúng ta muốntớicó một mạch khoáng nguyên thạch, chúng tanhanhđi qua đi.” Diệp Thạch nói.

“Không cầngấp, trướctiên taluyện đan dược rađã, ngươi dùng xongTinhNguyệtĐanrồiđi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch lo lắng hỏi: “Cótrì hoãn công việc không?”

Mộ Thần lắc đầu: “Khôngtốnbao lâuđâu.”

Thân ảnh Mộ Thần chợt lóe, tiến vào Linh Tháp.

Tháp Linh nhìn thấy Mộ Thần tiến vào, nhất thời nổi trận lôi đình,

“Ngươicáitênngu xuẩnnày, không nắm chặt thời gianđitìm nguyên thạch, ngược lại chạy vào luyện đan.”

“Gấp cái gì?Ta có chính là thời gian, việc quan trọng nhất là tăng thực lực Thạch Đầu lên.”

Thời gian trôi qua trong Linh Tháp chậm hơn bên ngoài, luyện đan dược thất cấp cũng chỉ mất một canh giờ thôi.

Bí cảnh này kỳ kỳ quái quái, nếu như không cẩn thận đụng trúng cấm chế nào đó, hai người sẽ bị tách ra. Mộ Thần lo thực lực Diệp Thạch không đủ, sẽ gặp phải những chuyện phiền toái.

“Ngươi đúng là tên sợ vợ.” Tháp Linh tức giận nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần không cho là đúng nhún vai, mỗi lần hắn gặp phải chuyện gì, Thạch Đầu đều luôn ở bên cạnh hắn, toàn lực giúp đỡ hắn, hiện giờ có thể

giúp được Diệp Thạch, Mộ Thần sao có thể chậm trễ.

… …

Ô Phượng nhìn hình ảnh trong quầng sáng, đôi mắt co rút một trận.

Tinh Nguyệt Đan là đan dược thất cấp thượng phẩm. Lúc Mộ Thần nói hắn sẽ luyện đan dược ra trước, Diệp Thạch tựa hồ không kinh ngạc chút nào, chỉ hỏi là có thể trì hoãn công việc không, chứ Diệp Thạch không hề

hỏi là sẽ thất bại không. Diệp Thạch tựa hồ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc Mộ Thần sẽ thất bại.

“Mộ Thần biết luyện đan?” Ô Phượng quay qua hỏi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh gật đầu, thở dài thở ngắn nói: “Đúng vậy.Tên đólàm việc chần chừ, đốivớicái gìcũngcómột chúthứng thú,nhưngcái gì cũng không tinh thông. Nói thí dụ như trận pháp thuật đi, hắn chỉ là gà mờ, kém Diên Tinh không chỉ một đường.”

Ô Phượng cười khan: “Kỳ thật, lấy tuổi của hắn, trận pháp thuật có thể

tới đó đã không tồi rồi.”

Mộ Thần còn trẻ như vậy mà đã là trận pháp sư thất cấp, tên Bạch Thần Tinh này còn muốn thế nào đây!!

Bạch Thần Tinh không cho là đúng: “Hắn đã không còn nhỏ, sắp hai mươi rồi.”

Ô Phượng: “…” Tên Bạch Thần Tinh này đúng là biết kéo cừu hận!

Mộ Thần đã nghịch thiên đến trình độ này, Bạch Thần Tinh thế mà còn ngại đông ngại tây?

https://thuviensach.vn

Ô Phượng miễn cưỡng nở nụ cười: “Kỳ thật không phải là do trận pháp thuật của Mộ Thần kém, mà là do trận pháp thuật của con ngươi quá tốt.”

Bạch Thần Tinh gật gật đầu, vẻ mặt đồng ý: “Cái này thì đúng. Thiên phú về trận pháp của Diên Tinh, ngay cả ta cũng không thể vượt qua, so ra thì Mộ Thần trên trận pháp thuật kém Diên Tinh cũng là chuyện bình thường.”

Ô Phượng: “…”

Có đứa con trai như Bạch Diên Tinh, còn có một con rể như Mộ Thần, Bạch Thần Tinh đây là sắp bay lên rồi!

Ô Phượng nhìn vẻ mặt sâu không lường được của Bạch Thần Tinh, chỉ

cảm thấy người này đang làm bộ làm tịch, trong lòng chỉ sợ là đang cười to, biểu tình trên mặt lại bình thản chịu đựng.

“Bạch đạo hữu,hẳn TốTâmĐanlàdoMộ Thầnluyện chế ra.” Cát Nghị

đi đến trước mặt Bạch Thần Tinh hỏi.

Bạch Thần Tinh thản nhiên cười, chuyện Tố Tâm Đan, đan tháp đã hoài nghi đến trên “Trần Mộc”, nếu không phải có hắn bố nghi trận, “Trần Mộc” lại có thân phận trận pháp sư che dấu, như vậy đan tháp đã sớm xác định người nọ là “Trần Mộc”.

“Đúng vậy,tên nhócMộ Thầnkiarấtngu ngốc, luyện chế

raTốTâmĐanmà tên nhóc đấylạibán nhưđan dược thất cấp phổ thông.”

Bạch Thần Tinh nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cát Nghị run run khóe miệng, thầm nghĩ ông biết mà, người bình thường sao lại coi Tố Tâm Đan thành đan dược thất cấp phổ thông mà bán, trừ phi là người giống Mộ Thần, tư chất siêu quần nhưng lại từ nước ngoài tới, thưởng thức không đủ.

https://thuviensach.vn

“Phương thuốcđólàdohắn phục hồilại?” Cát Nghị hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc đầu nói: “Chuyệnnàythì takhông rõ lắm.”

Cát Nghị nhìn Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ vận khí tên Bạch Thần Tinh này quá tốt đi, tùy tiện tìm được con trai về lại chính là thiên tài trận pháp, con của hắn tùy tiện tìm về bạn lữ, lại chính là tuyệt thế thiên tài…

Tên Bạch Thần Tinh này chuyện ra vẻ đạo mạo, nhìn thì nghiêm trang chững chạc, trên thực tế lại có một bụng ý nghĩ xấu. Nếu không phải là người này cố ý bày bố trận, đan tháp bọn họ hẳn đã sớm biết Mộ Thần là người luyện ra Tố Tâm Đan.

Mấy võ tôn Mệnh Tộc đưa ánh mắt sâu kín nhìn qua Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, thản nhiên đối mặt với tầm mắt bọn họ.

Trước khi bí cảnh mở ra, đám người Mệnh Tộc tựa hồ đã phát hiện ra chuyện gì, bắt đầu chữa trị truyền tống trận từ Trung Châu đến nước ngoài nơi Mộ Thần đến từ. Truyền tống trận đó hẳn là đã chữa trị cong rồi.

Không qua bao lâu, những chuyện có liên quan tới Mộ Thần và Diệp Thạch, những người này hẳn là rõ như lòng bàn tay.

Bạch Thần Tinh nhìn vào Mộ Thần trong bí cảnh, mặc kệ Mộ Thần ở

trong bí cảnh có hiển lộ năng lực không, nhưng thực lực của hắn chung quy cũng sẽ bại lộ. Hiện giờ, đường ra duy nhất của Mộ Thần chính là từ trong bí cảnh đạt được đủ vốn để sinh tồn.

Không thành công thì sẽ chết, Mộ Thần đại khái cũng hiểu được điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì như thế.

https://thuviensach.vn

“Vận thế củaMộ Thần vẫnchưasuy tính ra sao?” Một võ tôn của Mệnh Tộc truyền âm hỏi một người khác.

“Suy tínhra đượckết quả rất kỳ quái, Mộ Thần hẳnđã sớmchếtrồi.”

“Chắc làdoLinh tộc làm trò quỷ, nghịch thiên cải mệnh.”

“Nhưng dùnghịch thiên cải mệnh,nhưngchỉ cầnvẫnthuộcvềthếgiớinày thìphải có dấu vết để lại, sao lại hoàn toànkhôngsuy tínhra được?”

“Có thểlà ngườikhông thuộcthếgiớinày không?”

“Sao có thể không thuộc vềthế giới này được?”

“Hoặc có lẽ làkháchdị giới khôngchừng.”

… …

Diệp Thạch nhàm chán đợi ngoài Linh Tháp một lúc lâu, rốt cục chờ

tới lúc Mộ Thần hiện thân.

“Cho ngươi.”

Mộ Thần đưa một bình đan dược cho Diệp Thạch, Diệp Thạch nhận lấy bình đan dược, nhìn nhìn rồi hỏi: “Tổng cộngcó tớimười hai khốilận sao?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy,ngươi lưulạitừ từ ăn đi.” Tinh Nguyệt Đan có thể sử dụng nhiều lần, nhưng dùng càng nhiều thì hiệu quả càng không còn tốt như lần đầu.

Thể chất Diệp Thạch có thể hấp thu linh đan, bình đan dược này đủ để

Diệp Thạch tăng cấp bậc lên tới võ hoàng đỉnh phong.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lấy ra một viên đan dược nhìn, viên đan dược trên tay Diệp Thạch nhìn bên ngoài như ngôi sao, lại lóe ra hư ảnh mặt trăng, quả

nhiên là xinh đẹp.

“Thật là dễ nhìn, vừanhìnliềnbiếtăn ngonrồi.” Diệp Thạch nở nụ cười.

“Ngươi thíchlà tốt rồi, lần sau tasẽnghiên cứu, giúp ngươi luyện chếrađan dượccó những vị khác nhau.” Mộ Thần mỉm cười nói.

Diệp Thạch tràn đầy hưng phấn: “Được đó!”

Ngoài bí cảnh, sắc mặt cả đám võ tôn đều quỷ dị. Đan dược vị khác nhau, thật mệt tên Mộ Thần kia nghĩ ra được.

Ô Phượng quan sát Tinh Nguyệt Đan trên tay Diệp Thạch, đôi mắt co lại.

“Cát tháp chủ, ngươithấyviênđan dượctrên tay Bạch Diên Tinhcóphẩm chất thế nào?” Ô Phượng tò mò hỏi Cát Nghị.

Cát Nghị nhìn thoáng qua Bạch Thần Tinh, nói: “TinhNguyệtĐan,bên ngoài cóảo ảnhTinhNguyệtcàng rõ, phẩm chất càng tốt. Viên trên tay Bạch thiếu ít nhất cũng là thượng phẩm, cũng có thể là cực phẩm.”

Ô Phượng nhíu mày, “Nói như vậy, luyện đan thuật của Mộ Thần…”

Cát Nghị sắc mặt ngưng trọng nói: “Luyện đan thuật của Mộ Thần, sợ

là chỉ kém một bước thôi sẽ là luyện dược sư bát cấp.”

Ô Phượng: “…”

Diệp Thạch chẳng những miệng độc, ánh mắt cũng rất độc, tìm được một vị hôn phu mạnh mẽ như thế cơ mà. Luyện dược sư thất cấp cao cấp chỉ mới hai mươi tuổi, chỉ một mình thân phận này đã đủ khiến mọi người rung động, huống chi, Mộ Thần này còn…

https://thuviensach.vn

“Hắn chính là tham nhiều, nếu như chỉ dốc lòng luyện đan, nói không chừng luyện đan thuật đã là bát cấp rồi ấy chứ.” Bạch Thần Tinh nói.

Ô Phượng nghe được lời Bạch Thần Tinh nói, nhất thời có loại xúc động muốn hộc máu. Luyện dược sư bát cấp ở đan tháp cũng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi, Bạch Thần Tinh đến tột cùng muốn gì đây!!!

Cát Nghị cười khan: “Mộ thiếu được trời cao ưu ái, không được bao lâu nữa sẽ chính là luyện dược sư bát cấp.”

“Tham nhiều nhai không hết, hắn học nhiều thứ như vậy, lực chú ý sẽ

bị phân tán, đan thuật nào có khả năng đạt tới bát cấp nhanh như vậy được!” Bạch Thần Tinh không cho là đúng.

Cát Nghị nhất thời cũng có loại xúc động muốn hộc máu. Lúc trước Bạch Diên Tinh điên cuồng tìm Mộ Thần, Bạch Thần Tinh còn gấp gáp giúp đỡ, Cát Nghị và không ít người còn nói xấu sau lưng, nhưng hiện giờ…

“Người thường đương nhiên là không thể, nhưng Mộ thiếu không phải là thiên tài sao?” Cát Nghị nói.

“Chỉ bằnghắná?Trận pháp thuậtcủa hắnkémxaDiên Tinh, nói cái gìmàthiên tài, kémquáxa.” Bạch Thần Tinh lắc đầu.

Ô Phượng: “…”

Chung quanh có không ít võ tôn đưa ánh mắt sâu kín nhìn Bạch Thần Tinh, trong lòng mọi người thần kỳ đều suy nghĩ thống nhất với nhau, đều muốn nhào qua đánh Bạch Thần Tinh một trận.

Bạch Thần Tinh mặc bộ áo bào trắng phần phật bay trong gió, biểu tình trên mặt nghiêm trang chững chạc, mọi người thấy biểu tình Bạch Thần Tinh thì lại càng muốn… đánh hắn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

273. Chương 273

Trong bí cảnh.

“Tháp Linh, Linh Thápcóthểchongười khácvào không?” Mộ Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Tháp Linh trong thức hải.

“Có thể.Nhưng nếu chongườivào thìnguyên thạchsẽtiêu hao nhanh hơn,nếutháp chủ đại nhân muốnchongười khác tiến vàothìtốt nhấtđừnggiữ

lạiquálâu…”

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Ngươi tiếnvàoLinh Tháp tu luyệntrướcđi,tới lúcđếnnơita sẽ gọi ngươi.” Tốc độ thời gian trôi qua trong Linh Tháp chậm hơn, Diệp Thạch tu luyện trong Linh Tháp sẽ càng tốt.

Diệp Thạch gật đầu: “Có thể chứ?Được.”Diệp Thạch đã sớm tò mò với Linh Tháp của Mộ Thần không thôi, nghe mình được đi vào, không khỏi có chút vui sướng.

Mộ Thần thu Diệp Thạch vào trong Linh Tháp, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chạy như bay qua hướng có linh mạch được đánh dấu trên bản đồ.

Nhìn thấy Diệp Thạch tiến vào, Tháp Linh có chút đề phòng.

Diệp Thạch tràn đầy tò mò đi vòng vòng Linh Tháp, “Tiểu bạch kiểm,đừng cóchạy loạn, ngươi sắpphảira ngoàirồi đấy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch giơ giơ nắm tay lên hù Tháp Linh: “Ngươi an phậnchút đi,nếukhông ta kêu Mộ Thần thiêu chết ngươi.”

Tháp Linh: “…” Khó trách Mộ Thần với Diệp Thạch là một đôi, thủ

đoạn uy hiếp của hai người này giống nhau như đúc.

“Tiểu bạch kiểm, ngươi hung tànquá đi!” Tháp Linh kêu lên.

Diệp Thạch hừ lạnh nhìn Tháp Linh: “Ngươi đừng cho là ta không biết, đềudongươi làm hại tavàMộ Thần ngăn cách lâu như vậy, nếu khôngphảinhìn ngươi là Tháp LinhcủaMộ Thần, bổn hoàngđãđịnhgiáo huấnngươi mộtchútrồi đấy.”

Tháp Linh tràn đầy vô tội: “Nguyên thạch không đủ cũng không có thể trách tanha!”

Diệp Thạch hừ một tiếng:“Ngươi còn nóichuyện này?Những nguyên thạchđó chắc đãbịngươigiữ riêng rồi chứ gì.”

Tháp Linh vô tội: “Sao lạicó thể!Ta là Tháp Linh chính trựcnhất, đại công vô tưnhất,thanh liêm nhất luôn đó!”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Tháp Linh một cái, hừ hừ hai tiếng, đi đến phòng tu luyện trong Linh Tháp, dùng đan dược rồi tu luyện.

… …

Mộ Thần liên tục chạy như bay hồi lâu, rốt cục tới nơi có linh mạch trên bản đồ.

“Nguyên khíthậtlànồng đậm!Linh mạchnàynhất định có nguyên thạch thượng phẩm.” Tháp Linh say mê nói.

Mộ Thần thản nhiên hỏi: “Phảithunhư thế nào?”

https://thuviensach.vn

“Bên ngoàilinh mạch có cấm chế,phácấm chếtrước đã,sau đóbản Tháp Linhsẽđến thu.” Tháp Linh hưng phấn nói.

Mộ Thần nhíu mày: “Ngươi có thể thu linh mạch?”

“Cái nàylàtấtnhiên, không phải làngươicho rằng bản Tháp Linh ăn cơm trắngđấy chứ?” Tháp Linh tràn đầy kiêu ngạo nói.

Mộ Thần cười nhạo một tiếng: “Ta thật cao hứngrằngngươi còn biết mình là ăn cơm trắng.”

Tháp Linh:“…Nhanhphá trận đi.Mà mìnhngươi được khôngđây?Có cần phảikêulão bàngươi tới không?”

Mộ Thần lắc đầui: “Không cần,chỉ làtrận pháp thất cấp mà thôi, không có cái gìkhó,mìnhta làđược rồi.” Diệp Thạch đang hết sức chăm chú tu luyện trong Linh Tháp, lúc này nếu kêu y sẽ không tốt.

Tháp Linh quơ cánh, đầy hoài nghi nhìn Mộ Thần: “Ngươi được khôngđó?”

Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh, vừa vươn tay đã là Liên Hoàn Phá Pháp, trận pháp bị tạc vỡ ra.

Nhìn cấm chế bị phá trừ, Tháp Linh tràn đầy hưng phấn thu lại cả một mạch khoáng nguyên thạch.

Một cái ngọc giản rơi vào tay Mộ Thần, Mộ Thần nhìn ngọc giản trên tay, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Trong ngọc giản này có giới thiệu một loại phương pháp hấp thu nguyên thạch nhanh để tăng lên nguyên lực.

Mộ Thần híp mắt thầm nghĩ, Thiên Cơ Bí Cảnh thật kỳ quái, mỗi khi thu được một thứ còn tặng thêm lễ vật.

https://thuviensach.vn

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn thấy Mộ Thần ra tay thì bên miệng nở

nụ cười bất đắc dĩ. Không ngờ Mộ Thần cũng biết Liên Hoàn Phá Pháp này, chắc là do Bạch Diên Tinh dạy. Nhìn bộ dáng Mộ Thần thì còn thuần thục hơn cả Bạch Diên Tinh, trận pháp thuật của Mộ Thần rất không tồi!

Mấy võ tôn ngoài bí cảnh nhìn Mộ Thần lấy đi linh mạch, cả đám trừng lớn mắt.

Ô Phượng híp mắt: “Không ngờ Mộ Thần còn có bản lĩnh thu linh mạch, như vậy ngươi không cần lo lắng con ngươi đi theo hắn không có đủ

nguyên thạch xài rồi.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Hắn có bản lĩnh này thì tất nhiên là tốt.”

Ô Phượng tràn đầy hâm mộ nhìn Mộ Thần, đây chính là một cái linh mạch hoàn chỉnh đó! Mộ Thần có mệnh thật tốt.

Trong bí cảnh.

Tháp Linh nhìn cái mạch khoáng hoàn chỉnh trong Linh Tháp, đắc ý cười không ngừng.

“Nguyên thạch hạ phẩm với nguyên thạch trung phẩm thì ngươi dùng tùy tiện, còn nguyên thạch thượng phẩm thì có tác dụng với ta.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tiếng cười của Tháp Linh im bặt, “Tháp chủ đại nhân, ngươi không thể đã ăn thịt rồi còn ngay cả nước canh cũng không lưu lại cho ta!”

Mộ Thần lạnh lùng cười: “Ngay cả nước canh cũng không cho ngươi?

Nếu như ta ngay cả nước canh cũng không cho ngươi thì cả nguyên thạch hạ phẩm với nguyên thạch trung phẩm đều không cho ngươi dùng, ta đã đủ

chiếu cố ngươi rồi, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Hoặc là, ngươi ngay cả nguyên thạch hạ phẩm với nguyên thạch trung phẩm cũng không muốn?

https://thuviensach.vn

Như vậy thì vừa lúc, dù sao Thôn Thiên Phong cũng không ngại nhiều nguyên thạch.”

Tháp Linh lập tức lấy lòng nói: “Tháp chủ đại nhân, bản Tháp Linh chỉ nói giỡn với ngươi thôi mà. Ngươi là tháp chủ đại nhân ôn nhu nhất hào phóng nhất hòa ái dễ gần nhất…”

Mộ Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tháp Linh nữa.

… …

Mộ Thần nhìn nhìn bản đồ trên tay, chạy vội tới Lăng Phong Động.

Mộ Thần đưa Diệp Thạch ra, Diệp Thạch thừa lúc Mộ Thần chạy bên ngoài đã ở trong Linh Tháp hấp thu hơn mười viên Tinh Nguyệt Đan, tu vi lên tới võ hoàng cửu tinh đỉnh phong.

Mộ Thần đánh giá Diệp Thạch, cười cười, “Có vẻhiệu quảcủa TinhNguyệtĐancũngkhông tồi.”

Diệp Thạch vội vàng gật đầu nói: “Hương vịrấttốt.” Kỳ thật là càng về

sau, hiệu quả của Tinh Nnguyệt Đan đã không còn lớn, nhưng y vẫn nhịn không được mà ăn tiếp. Diệp Thạch nhìn nhìn sắc mặt Mộ Thần, câu nói kế

tiếp không có nói ra.

Ngoài bí cảnh, sắc mặt Ô Phượng quỷ dị. Hương vị thật tốt? Đây là lần đầu tiên Ô Phượng gặp được người đánh giá đan dược thất cấp như vậy, đan dược thất cấp có thể lấy hương vị tới để đánh giá hả? Hương vị là trọng điểm hả?

“LăngPhong Động ở chỗ này.” Mộ Thần thu hồi bản đồ, nói.

Ánh mắt Diệp Thạch sang ngời: “Ta cảmnhận thấykhí tức yêu thú thất cấp, vừa lúcđểta tập luyện tay.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Nó hẳnlàmột con Lôi PhongThú, ngươi cẩn thận một chút.” Lôi Phong Thú thất cấp am hiểu khống chế lực lượng sấm và gió, trong đám yêu thú thất cấp cũng coi như lợi hại.

Diệp Thạch mới vừa tăng lên võ hoàng cửu tinh đỉnh phong, nên tìm yêu thú tập luyện để củng cố cảnh giới.

Diệp Thạch gật đầu: “Ừ.”

Diệp Thạch đứng ở cửa động, phóng ra uy áp của võ hoàng. Cảm nhận được Diệp Thạch đang khiêu khích, Lôi Phong Thú rống giận một tiếng, vọt ra. Diệp Thạch không sợ hãi chút nào bước lên.

Ngoài bí cảnh, mấy võ tôn nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch nói vài câu, rồi sau đó từ trong động có một con yêu thú thất cấp chạy ra, Diệp Thạch xông lên giao chiến cùng yêu thú, mà Mộ Thần thì lại lui ra đứng một bên xem náo nhiệt.

Khuôn mặt Bạch Thần Tinh âm trầm, “Thật vô liêm sỉ, mỗi lần gặpphải chuyện gì cũng kêuDiên Tinh xuất đầu.”

Ô Phượng bất đắc dĩ: “Là con ngươitựmình muốn ra tay, khôngthểtrách Mộ Thầnđược.”

“Hắnthế màkhông hỗ trợ.” Bạch Thần Tinh lo lắng nói.

Ô Phượng không để tâm: “Tuy rằng không ra tay, nhưng khôngphảilàđangở bên cạnhquan sátsao?”

“Hắnvậy mà chỉđứng bêncạnhxem cuộc vui.” Bạch Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Ô Phượng: “…”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tràn đầy hưng phấn giao chiến với Lôi Phong Thú. Thực lực Diệp Thạch đã tăng lên tới võ hoàng cửu tinh, khi đối phó với yêu thú thất cấp cũng thành thạo.

Ô Phượng nhíu mày, “Thực lực Diên Tinh tăng nhanh quá.”

Lôi Phong Thú thất cấp căn bản không phải đối thủ của Diệp Thạch, Diệp Thạch tựa hồ chưa có dùng hết toàn lực, giống như y đang tập thích ứng với lực lượng mới của mình.

Tốc độ thời gian trong bí cảnh chậm hơn, Ô Phượng không biết tốc độ

thời gian trong Linh Tháp của Mộ Thần cũng trôi qua rất chậm, nhìn như

Diệp Thạch tu luyện mới chỉ một chút, nhưng kỳ thật đã là thời gian không ngắn.

Diệp Thạch và Lôi Phong Thú thất cấp giao chiến một lúc lâu, rốt cục xuất ra tuyệt chiêu, đánh nát đầu Lôi Phong Thú.

“Nguyên lựccủa ngươi đã rấtngưng thực, hẳn là có thể thử đột phá võ tôngrồi.” Mộ Thần suy nghĩ rồi nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Ta cũngthấy vậy,nhưnghoãn thêm một chút nữa đi.”

Mộ Thần: “Cũng tốt.”

Mộ Thần đi cùng Diệp Thạch vào Lăng Phong Động. Trên vách đá trong Lăng Phong Động có ghi lại Lôi Phong Thối Thể Pháp, trong động có một Lôi Phong Trì, có thể dùng để thối thể.

“Mộ Thần, ngươithấythối thể pháp này thế nào?” Diệp Thạch hỏi.

“Cũng không tồi.” Mộ Thần cười nói.

https://thuviensach.vn

Lôi Phong Thối Thể Pháp hẳn là kém hơn Bách Quyết Luyện Thể một chút, muốn tu luyện pháp quyết này thì phải tìm được Lôi Phong Trì, mà Lôi Phong Trì cũng không phải là chỗ nào cũng có.

“Chỗ này vừa lúc có Lôi Phong Trì, không bằng ngươi cũng luyện luôn đi, chắc là thối thể pháp này không thống khổ bằng Bách Quyết Luyện Thể đâu.” Diệp Thạch ra đề nghị.

Mộ Thần gật đầu: “Cũngđược.” Hắn cũng tính Luyện Trận Nhập Thể, nhưng vì tố chất thân thể hắn hơi kém một chút, nên luyện pháp quyết này thì có chút khó khăn, nhưng mà nếu Lôi Phong Thối Thể Pháp thích hợp với hắn thì đó tuyệt đối là chuyện tốt.

… …

Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Đúng là ngốc.”

Ô Phượng nghiêng đầu hỏi: “ThầnTinh, ngươi đang mắng aivậy?”

Bạch Thần Tinh đen mặt nói: “Tùy tiện mắngthôi.” Diên Tinh cứ thấy thứ tốt gì cũng đều phải kêu Mộ Thần, Lôi Phong Trì chỉ có một cái, phải độc chiếm đi chứ!

“ThầnTinh, Mộ Thầnvới conngươiđang tắmuyên ương dục đó nhe!” Ô

Phượng bỡn cợt bảo.

Bạch Thần Tinh: “…”

Mộ Thần và Diệp Thạch trước sau đi xuống Lôi Phong Trì, bắt đầu dốc sức chuyên chú luyện thể.

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, toàn lực luyện hóa lực lượng sấm và gió trong Lôi Phong Trì.

https://thuviensach.vn

Một ngày sau, Bạch Thần Tinh có chút không được tự nhiên phát hiện, Mộ Thần và Diệp Thạch thế mà càng ngày càng gần nhau. Hai ngày sau, Bạch Thần Tinh hoảng sợ phát hiện Mộ Thần và Diệp Thạch vậy mà đã dán với nhau thành một khối.

Mộ Thần đặt Diệp Thạch bên cạnh ao, ý loạn tình mê hôn lên. Tóc Diệp Thạch tán loạn, sắc mặt ửng đỏ.

Bạch Thần Tinh tức giận phát run cả người, mấy võ tôn chung quanh ngược lại đều lạnh nhạt. Là nhân vật đã sống mấy trăm, mấy ngàn năm, họ

có cái gì mà chưa từng thấy qua, chỉ là lăn giường mà thôi…

“Đúng là vô liêm sỉ!!” Bạch Thần Tinh tức giận run run cả người.

Bạch Thần Tinh cảm thấy chuyện may mắn duy nhất chính là, nước trong trì là màu xanh, chuyện xảy ra phía dưới nhìn không tới.

Ô Phượng chớp chớp mắt, trấn an nói: “Thần Tinh, ngươi yên tâm đi, con ngươi và Mộ Thần rất xứng đôi, không có gì dọa người đâu.”

Ô Phượng nhíu mày, âm thầm nghĩ hai người kia cũng quá khoa trương, không ngờ lại lăn giường trong Lôi Phong Trì, Lôi Phong Trì này rất nguy hiểm biết không vậy? Muốn lăn thì cũng phải tìm nơi an toàn hơn chút rồi lăn chứ!

Bạch Thần Tinh không thể nhịn được nữa phong bế hình ảnh của Diệp Thạch với Mộ Thần, những người khác thấy thế cũng không nói gì.

“Có phải ngày thường ngươi quản Bạch Diên Tinh quá nghiêm không?” Ô Phượng hỏi.

Bạch Thần Tinh đen mặt, trừng mắt với Ô Phượng.

“Kỳ thật, loạichuyệnnày không thể quảnquánghiêm.” Ô Phượng thầm nghĩ, nhất định là do Bạch Thần Tinh quản Bạch Diên Tinh quá nghiêm, https://thuviensach.vn

coi đi, xem hai tên nhóc kia bị nghẹn thành cái dạng gì rồi.

Mộ Thần ôm thật chặt Diệp Thạch, một dòng nước ấm nhìn không thấy lưu chuyển giữa hai người.

Lực lượng sấm và gió trong Lôi Phong Trì nhanh chóng bị hai người hấp thu.

Mộ Thần có chút kinh ngạc phát hiện, song tu lại có thể trợ giúp tu luyện Lôi Phong Thối Thể Quyết.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

274. Chương 274

Một ngày sau.

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh, có hơi chần chờ nói:

“ThầnTinh,mởhình lênđi, hẳn là đãxong cả rồi.”

Bạch Thần Tinh nghiến răng, sắc mặt xanh đen một mảnh.

Hình ảnh trên thực tế là không che đậy được, cả đám võ tôn có thể

dùng linh hồn lực, xuyên thấu qua vách chướng nhìn thấy chuyện bên trong.

Hiện tại trừ Bạch Thần Tinh ra thì không có ai làm như vậy, đây là mọi người cho Bạch Thần Tinh mặt mũi, cũng là bởi vì Mộ Thần và Diệp Thạch đang làm chuyện thiếu nhi không nên hỏi. Nhưng mà, nếu Bạch Thần Tinh cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ bị rất nhiều người tức giận, dù sao hiện tại Mộ Thần rất được chú ý, có rất nhiều người đều muốn biết Mộ

Thần và Diệp Thạch đang làm gì.

“Chẳng lẽlàvẫn chưa xong?” Ô Phượng có chút chần chờ hỏi.

Bạch Thần Tinh: “...”

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh cả người run run, cười gượng trấn an:

“Năng lực Mộ Thần không tồinhỉ!” Nhìn bộ dạng văn nhược thế kia cơ mà.

https://thuviensach.vn

Tuy bên ngoài mới chỉ qua một ngày, nhưng thực tế thì độ dài thời gian phải tương đương với hơn mười ngày bên trong.

Bạch Thần Tinh gắt gao siết nắm tay.

Trong bí cảnh, Diệp Thạch đột nhiên mở ra mắt nói: “Mộ Thần, ta sắp đột phá.” Thực lực áp chế không nổi nữa, rõ ràng không nên nhanh như

vậy.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên ánh sao, thật trùng hợp, hắn cũng sắp tiến vào võ tông nhị tinh, song tu quả nhiên là thứ tốt.

“Đứng lên đi, ta giúp ngươi hộ pháp.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch đỏ mặt, đã lâu không cùng Mộ Thần thân thiết tới như

vậy, nói đến việc chấm dứt, Diệp Thạch nhất thời có chút không muốn.

Mộ Thần cười cười đùa với Diệp Thạch: “Sao thế? Ta tuy rằng cũng rất muốn…nhưngmà,ngươisắp phảithăng cấp, không thể chậm trễ chính sựđược.”

Diệp Thạch nhanh chóng run rẩy mặc áo choàng, từ trong ao bay ra.

Ở ngoài bí cảnh.

Một đạo công kích dừng ở phía trên vách chướng Bạch Thần Tinh bố

trí, “Khôngphải chỉlà lăngiường thôisao? Cũng khôngcó gì mà ngại,cần gì phải giấu diếm đến thế.” Một võ tôn của Mệnh Tộc cười như không cười nói.

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng.

“Thần Tinh,đừngxúc động.” Ô Phượng khẩn trương khuyên.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ngang trời xuất thế, Trang Du bị giết, Trang Cẩn hôn mê, chuyện Mệnh Tộc bố trí có khả năng bị đánh gãy. Hiện tại võ tôn Mệnh Tộc ở trong này có tới năm, mà Bạch Thần Tinh lại chỉ có một người.

Lúc vách chướng bị đánh vỡ, Mộ Thần và Diệp Thạch cũng đã ăn mặc chỉnh tề.

Mộ Thần bay ra nhanh chóng bố trí Linh Tông Trận ở bên ngoài Lăng Phong Động.

Ô Phượng ngạc nhiên: “ThầnTinh, đây là trận phápgì thế?”

Bạch Thần Tinh híp mắt nói: “LinhTôngTrận.”

Ô Phượng cười cười: “Chúc mừng ngươi, xem ra Diên Tinhsắp sửathăng cấp võ tôngrồi.”

Song tu đúng là thần khí mà, vừa mới lăn giường xong là Bạch Diên Tinh liền thăng cấp. Mà Bạch Diên Tinh thật đúng là không có một chút kiêng kị nào với Mộ Thần, Linh Tông Trận này là trận pháp độc môn của Bạch gia, y cũng dạy cho Mộ Thần.

Mộ Thần ném cho Diệp Thạch một bình đan dược, trong đó đều là đan dược đề cao xác xuất thành võ tông.

“Tiếnvàotrận.” Diệp Thạch phi thân tiến vào trong trận.

Mộ Thần phất tay, phóng ra một núi nguyên thạch.

Nguyên lực trong nguyên thạch hóa thành nước lũ, dũng mãnh tràn vào trong thân thể Diệp Thạch.

…

Trên bầu trời bí cảnh cuồn cuộn lôi vân.

https://thuviensach.vn

“Lôi kiếp, hình như là lôi kiếp khi võ hoàng thăng cấp võ tông.”

“Đúng là không thể nào lăn lộn nữa rồi. Các ngươi có nghe nói hay chưa, lúc mới tiến vào bí cảnh đã có ba võ tông hoàn toàn chưa nghe nói tới đại chiến, trận đánh kia hôn thiên địa ám, phong vân biến sắc. Không ngờ

giờ lại có thêm người sắp thăng cấp võ tông, gần sao lại có nhiều cao thủ

như vậy chứ.”

“Ta nghe nói rồi, hình như hai người đánh nhau trong đó chính là hai tình nhân của Trang Cẩn từ Mệnh Tộc, đều rất lợi hại.”

“Phải rồi, ngươi không biết đâu, Bạch Diên Tinh kia mới đúng là hung tàn, thiếu niên Bạch gia thổ lộ với y đều bị y đánh mặt mũi bầm dập, ta còn tưởng rằng y dã man như vậy, sẽ không gả ra ngoài được chớ.”

“Chúng ta nhanh chân đến xem đi. Nếu như thăng cấp võ tông thất bại, thì một cái nhẫn không gian của võ hoàng cửu tinh…”

“Nếu chọn thăng cấp ở trong này thì hẳn là sẽ có người hộ pháp.”

“Đi qua nhìn xem trước đã, chỉ xem náo nhiệt thôi.” Trong đám người có một cái võ hoàng ngoài miệng nói chỉ tới xem náo nhiệt, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ tham lam.

“…”

Ô Cẩm Tước nhìn trên bầu trời hội tụ lôi vân, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc.

“Tiểu thư, đây là dị tượng gì vậy?” Một tu luyện giả hỏi.

“Tình trạng này, tựa hồ là Lăng Tiêu Lôi Kiếp.” Ô Cẩm Tước cau mày nói.

https://thuviensach.vn

“Lăng Tiêu Lôi Kiếp?Đây không phải làloạilôi kiếp gầncấp bậcvới Ngũ SắcLôiKiếp nhất sao?” Một tu luyện giả khác hỏi.

Ô Cẩm Tước gật đầu: “Phải.”

“Là ai dẫn phát lôi kiếpvậy nhỉ?”

Ô Cẩm Tước nhíu mày nói: “Tacũng không biết, xem ratrongbí cảnh lạicó thêmmột võ tông.”

“NgũSắcLôiKiếptrước đó hẳnlàdoMộ Thần dẫn phát.”

Ô Cẩm Tước gật đầu đồng ý: “Hơn phân nửa làvậy.” Thăng cấp ngay địa bàn trận pháp tháp và Bạch gia, còn có năng lực dẫn phát Ngũ Sắc Lôi Kiếp, đó cũng chỉ có Mộ Thần.

……

Đoàn người Minh văn tháp.

“Tưởng thiếu, đây là dị tượngkhicó ngườisắpthăng cấp võ tông sao?”

Một cái tu luyện giả minh văn tháp hỏi.

“Đúng vậy.” Sắc mặt Tưởng Phong ngưng trọng.

“Không ngờlại có người thăng cấp võ tông,không biết trongbí cảnhnàyđến tột cùng có bao nhiêu võ tông.”

“Vốn ta còn tưởng rằng võ tông tiến vàochỉ cóhai, nào biết,vàongày đầu tiên đã có ba võ tônghoàn toàn không biết tênđánh nhau, tuy rằnglúc ấykhôngởphụ cận, nhưng thanh thế kia thật sự làm cho người ta sợ hãi, võ tông đều dọa người như vậy sao?”

Tưởng Phong cười khổ, võ tông cũng không làm cho người ta sợ hãi tới vậy, chỉ là cuộc chiến của ba võ tông kia tương đối làm cho người ta sợ

https://thuviensach.vn

hãi thôi.

“Lôi kiếpnày là LăngTiêuLôiKiếp.Xem ralà sắp cómột tuyệt thế thiên tài xuất thế.” Tưởng Phong nhìn dị tượng xa xa, trong lòng nhịn không được nở một nụ cười khổ.

“Gần đâycàng ngày càng xuất hiện nhiềuthiên tài,lúc trướctachỉcho rằng Thạch Kinh Thiên che dấu đã đủ sâu, nào biết, Trần Mộccủatrận pháp thápkiache dấu càng sâuhơn.”

“Tưởng thiếu, nghe nóilúctrước ngày đầu tiên ngươitớitrận pháp tháp liền xung độtvớiTrần Mộc?”

“Đúng vậy.”Tưởng Phong nhớ tới khi đó, trong long vẫn còn sợ hãi.

Kỳ thật minh văn mà Mộ Thần dùng để ẩn nấp dung mạo rất thiên môn, nếu không phải gã từng gặp trong di tích minh văn đại sư thượng cổ, thì cũng sẽ không ngẫu nhiên biết được.

Nếu sớm biết Mộ Thần lợi hại như vậy, lúc trước gã cũng không nhất định có dũng khí ra tay với hắn. Cũng may mà gã ra tay, nếu không, nói không chừng gã đã rút xuống thành võ hoàng nhất tinh.

“Tưởng thiếu,có phảingươi đã sớm biết hắn dịch dung?” Một nữ tu hỏi.

Tưởng Phong cười: “Mộ thiếuđốivớiBạch thiếu tìnhsâunhưbiển, là đại tình thánh, vìBạch thiếunênhắncố ý biến thành như vậy, làm cho người khác không nhớ thươngtới.”

“Tưởng thiếu, nghe nói thân thể của ngươi kỳ thật làdoMộ Thần chữa khỏi?” Một cái nữ tu hỏi.

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong gật đầu: “Đúng vậy.Minh văn thuậtcủaMộ thiếu rất lợi hại.” Nếu thân phận Mộ Thần đã bại lộ, thực lực đã hiển lộ, như vậy gã cũng không cần phải thay Mộ Thần che giấu.

“Mộ Thầnđúnglà tuyệt thế nam nhân tốt! Mệt ta lúc trước còn tưởng rằng Bạch Diên Tinh có chứng vọng tưởng, ảo tưởng ra cho mình một tình nhân không gì làm không đượcchứ.” Một nữ tu tràn đầy hâm mộ.

“Mà ngườithăng cấp võ tôngnàylà ai vậy nhỉ?”

“Có thể là Bạch Diên TinhBạch thiếukhông?!Nghe nóinhữngngườidẫn phátLăngTiêuLôiKiếp, luyện thể thuậtcủa họđều rất cao minh.Luyện thể

thuậtcủa Bạch thiếu cũng rất lợi hại, bằng không cũng không có khả năngtu luyện LuyệnTrậnNhậpThể.”

“Không thể nàođâu, lúcBạch thiếu tiến vào mớichỉlà võ hoàng bát tinh mà thôi, lúc này mới vài ngàythôi mà!”

Tưởng Phong híp mắt, nói: “Đithôi, ai thăng cấp võ tôngcũngkhông liên quantớichúng ta.”

“Nói cũng phải.”

……

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn thấy Diệp Thạch thăng cấp, nhịn không được mà khẩn trương lên.

“LăngTiêu LôiKiếp?ThầnTinh, con của ngươiđúng làlợi hạighê.” Ô

Phượng thổn thức. Chờ tới lúc Bạch Diên Tinh thăng cấp võ tông xong, Mộ

Thần và Bạch Diên Tinh liên thủ, trong bí cảnh chỉ sợ không có ai là đối thủ.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh gật đầu, sắc mặt đã có chút căng cứng, Lăng Tiêu Lôi Kiếp cũng không dễ vượt.

Từng đạo lôi kiếp đánh xuống Diệp Thạch, Diệp Thạch đắm chìm trong lôi kiếp, tiếp nhận lễ rửa tội bằng sấm sét.

Một nam tử đầu đội kim quan thân hình nhanh nhẹn xuất hiện cách nơi Mộ Thần đứng không xa, chính là Hiên Viên Thành mà lúc trước Vương Dương từng giới thiệu.

“Ngươi chính là Mộ Thần?” Hiên Viên Thành nhìn nhìn Diệp Thạch đang trong quá trình thăng cấp, lại quay qua hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần khoanh tay, lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Thành: “Có việc?”

Trong mắt Hiên Viên Thành hiện lên sát khí, “Nghe nói ngươirấtkiêu ngạo?”

Trước lúc tiến vào bí cảnh, Hiên Viên Thành cũng biết có khả năng có những võ tông khác cũng tiến vào trong bí cảnh, nhưng Hiên Viên Thành cảm thấy những võ tông “dấu đầu lộ đuôi” kia ngay cả thực lực cũng không dám lộ ra, căn bản là không đủ sợ hãi, thế nhưng, cuộc chiến giữa Mộ Thần và đám người Mộ Dung Phong được lan truyền ra, cả đám tu luyện giả

nghiễm nhiên xem Mộ Thần thành đệ nhất nhân trong bí cảnh. Hiên Viên Thành với Tư Không Minh đều biến thành nền, mà Hiên Viên Thành luôn luôn tâm cao khí ngạo, trong lòng tất nhiên là bất bình.

Mộ Thần híp mắt: “Đúng thì thế nào?”

“Bản thái tử đếnđể khiêu chiếnngươi.” Hiên Viên Thành giơ tay đánh một kích về phía Mộ Thần.

Mộ Thần âm trầm liếc mắt nhìn Hiên Viên Thành một cái: “Bản tông không rảnh.”

https://thuviensach.vn

Hiên Viên Thành cười lạnh một tiếng, công kích chợt chuyển hướng về phía Diệp Thạch đang thăng cấp.

Mộ Thần phất tay, đỡ lấy công kích của Hiên Viên Thành.

Hiên Viên Thành thản nhiên cười: “Hiện tạingươirảnhrồi nhỉ?”

“Bản tông không có hứng thúvới việcluận bàn, bản tông chỉ cảm thấy hứng thú đốivới việcgiết người, ngươi đã muốn chết, thìđừngtrách bản tông.” Mộ Thần hừ lạnh một tiếng, bổ một chưởng tới Hiên Viên Thành.

Hiên Viên Thành nghe được lời Mộ Thần nói, nhất thời vừa sợ vừa giận.

Hai người kịch liệt giao chiến. Mộ Thần vừa ra tay, một nùi sát trận chồng lên nhau. Mộ Thần thật ra cũng biết Luyện Trận Nhập Thể, nhưng không thuần thục lắm, nhưng sau khi luyện thể trong Lôi Phong Trì, thể

chất Mộ Thần đã tăng lên, Luyện Trận Nhập Thể cũng dễ sai khiến hơn.

Khi hai người đấu với nhau, Hiên Viên Thành mới biết được, lời mọi người khen Mộ Thần tuyệt đối không có một chút khuyếch đại nào hết.

Mộ Thần chiến đấu với đám người Mộ Dung Phong kịch liệt quá, nên khi giao chiến cùng Hiên Viên Thành, Mộ Thần chỉ cảm thấy thực lực Hiên Viên Thành thật sự kém quá xa, tuy rằng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tới võ tông, nhưng mà hình thức lại không ra làm sao.

Hiên Viên Thành bị Mộ Thần đánh ba chiêu, hộc máu liên tục, vội vàng hô: “Chậm…”

Mộ Thần cười lạnh một tiếng, sáu tờ phù chú đồng thời nổ tung, trong khoảnh khắc, thân thể Hiên Viên Thành bị tạc nổ huyết nhục bay tứ tung.

Mộ Thần đi lên, gỡ xuống nhẫn không gian trên tay Hiên Viên Thành.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng nhíu mày, tiểu tử Mộ Thần này đủ tàn nhẫn!

Ô Phượng nhìn thoáng qua phương hướng hoàng triều Phi Long, thấy sắc mặt vị võ tôn của hoàng triều Phi Long vô cùng khó coi.

Ô Phượng lắc đầu trong lòng, Mộ Thần người này, sợ là lúc đi ra lại gặp phiền toái.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

275. Chương 275

“Quào, tên ngu ngốc kia có nhiều nguyên thạch thiệt nha!” Tháp Linh hưng phấn nói.

Mộ Thần gật đầu cảm thấy mỹ mãn: “Ừ.” Giết người phóng hỏa cướp vàng, Mộ Thần từ trong nhẫn không gian của Hiên Viên Thành lấy ra một quả trái cây màu hoàng kim.

“Là Kim Dương Quả! Tháp chủ đại nhân, ngươi sắp phát đạt rồi!”

Tháp Linh kêu lên.

Mộ Thần gật đầu: “Ừ, cũng không tồi.”

Kim Dương Quả là linh quả bát cấp, hắn đang sắp tiến vào võ tông nhị

tinh, chờ dùng xong Kim Dương Quả luyện chế Kim Dương Đan thì tăng lên võ tông tam tinh không thành vấn đề, trước rời đi bí cảnh, thực lực của hắn tăng lên càng cao, thì sau khi ra ngoài lại càng sống tốt.

“Tháp chủ đại nhân, hình như lai lịch tên kia rất bất phàm đó! Ngươi cứ như vậy xử lý sao?” Tháp Linh hỏi.

Mộ Thần không để bụng, hắn thân mang Linh Tháp, dù không làm gì cũng đã đắc tội một đám lão quái vật kia rồi, tình hình trước mắt, có thêm một hoàng triều Phi Long cũng không nhiều, mà thiếu đi một cũn không ít hơn, muốn còn mạng sống thì phải mau chóng tăng lên thực lực, dựa vào trời còn không bằng dựa vào chính mình.

https://thuviensach.vn

“Không xử lý tên đó thì sao có được Kim Dương Quả đây? Huống chi trong nhẫn không gian của tên đó còn có nhiều nguyên thạch như vậy.” Mộ

Thần cười lạnh truyền âm nói.

Tháp Linh gật đầu: “Nói cũng phải, tháp chủ đại nhân, không bằng ngươi làm thịt thêm vài tên đi, làm thịt nhhiều hơn thì sẽ có nhiều bảo vật hơn, nói không chừng ngươi sẽ có thể trở thành võ tôn đó.”

Mộ Thần cười nói: “Ta sẽ.” Mấy tên tình nhân kia của Trang Cẩn một khi bị lạc đàn, hắn chỉ cần thu thập một tên là héo hết cả thảy.

Một cái ngọc giản xuất hiện trên tay Mộ Thần, đó chính là ngọc giản có liên quan về Kim Dương Quả, bên trong cũng giới thiệu mấy loại phương thuốc.

“Tháp chủ đại nhân, luyện đan thuật của ngươi mới thất cấp, Kim Dương Đan là bát cấp đan dược lận! Ngươi được không?” Tháp Linh hỏi.

Mộ Thần nhíu mày: “Không biết, không phải là có luyện đan thất giả

lập sao, thử nhiều thêm mấy lần là được.”

Ngọc giản do bí cảnh dâng tặng đúng là thứ tốt, phương pháp luyện chế Kim Dương Đan trên đó vậy mà lại viết rõ ràng tới thế, có miếng ngọc giản này, việc luyện chế Kim Dương Đan cũng là chuyện sớm muộn.

Tháp Linh gật đầu: “Cũng phải, luyện đan thuật của ngươi đã đình trệ

trong thời gian rất lâu, đây cũng là thời điểm nên tăng lên một chút rồi.”

Mộ Thần gật đầu: “Nói không sai.”

……

Cách Mộ Thần không xa là một đám tu luyện giả.

https://thuviensach.vn

“Lục sư huynh, ngươi sao vậy?” Lục Lịch là đầu lĩnh trong đoàn người, là một võ hoàng. Gã chủ trương đến xem người thăng cấp là ai, những người khác cũng động tâm liền đi theo gã đến đây.

Mệt nữ tu bên người Lục Lịch thấy sắc mặt Lục Lịch tái nhợt, không khỏi khó hiểu.

“Chạy mau, đừng đi qua đó!”Lục Lịch tràn đầy hoảng sợ nói.

“Chạy? Tại sao?” Một tu luyện giả hỏi.

“Người thăng cấp chính là Bạch Dhần Tinh, Hiên Viên Thành đi qua tìm phiền toái, bị kẻ điên Mộ Thần kia đánh chết rồi.”Lục Lịch khủng hoảng nói.

“Không thể nào! Mộ Thần hung tàn như thế?” Một tu luyện giả khó tin nói.

“Tên Mộ Thần kia vốn là rất hung tàn. Nếu như hắn không hung tàn thì làm sao dám vì Bạch Dhần Tinh đối mặt với hai võ tông, ba võ hoàng?”

“Chạy mau đi, tâm lý tên đó có vấn đề, nếu như nổi điên lên, thuận tay xử lý hết chúng ta thì liền xong đời.”

…

Mộ Thần tản linh hồn lực thăm dò động tĩnh đám người Lục Lịch, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

“Tiểu bạch kiểm, người ta xem ngươi thành Diêm Vương rồi kìa, đang sợ ngươi đấy.” Hổ xanh cười nhạo.

“Người ta sợ ta thì có gì không tốt? Thay vì mình sợ mọi người thì người ta sợ mình tốt hơn.” Mộ Thần không để tâm.

https://thuviensach.vn

Con hổ xanh đồng ý nói: “Nói cũng đúng, nhớ năm đó bản tôn chỉ cần rống một tiếng là người nào cũng tè ra quần, cảnh đó đúng là đẹp mà!”

Mười năm thế sự đổi thay, nó bị người ta dùng Âm Linh Tinh áp chế

hơn vạn năm, rơi vào trong tay một tên tiểu bạch kiểm thất cấp, đúng là khiến lão hổ nghẹn khuất mà!

“Hảo hán bất đề đương niên dũng*.” Mộ Thần lạnh lùng nói.

*Là hảo hán thì không kể những việc dũng cảm mình đã làm.

Con hổ xanh đầy phẫn uất trừng mắt nhìn Mộ Thần: “Tiểu bạch kiểm, ngươi đúng là không thú vị chút nào!”

……

Lôi vân trên bầu trời dần dần tản ra, ánh sáng lại chiếu xuống đây.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn lôi vân đã tán đi trên bầu trời, sắc mặt đen tối không rõ.

“Nhìn trạng thái này thì người thăng cấp chắc đã thành công, bên trong bí cảnh lại có thêm một võ tông.” Hà Minh ảm đạm nói.

Chỉ qua ngắn ngủn vài ngày, vẻ không ai bì nổi trên mặt Hà Minh biến mất không còn một mảnh, tác phong làm việc đều trở nên điệu thấp, cẩn thận.

Mấy ngày nay, các thiên tài không biết tên từ mọi nẻo đường sôi nổi xuất thế, ngay cả võ tông cũng nhảy ra vài người, lại càng đừng nói tới võ hoàng thất tinh, bát tinh.

“Không biết lần thăng cấp này là người nào?” Mạnh Tinh Nhi có chút buồn bã nói thầm.

https://thuviensach.vn

“Vô luận là ai thì cũng không sánh bằng Mộ Thần được. Mệt ta vẫn luôn nói với Mộ Thần rằng Hiên Viên Thành và Tư Không Minh lợi hại cỡ

nào, tài hoa hơn người bao nhiêu, kết quả, người lợi hại nhất vậy mà lại ở

bên cạnh ta, ta thật sự là có mắt không tròng mà!” Vương Dương than thở.

Tuy rằng đã qua vài ngày, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng Vương Dương lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.

Hà Tĩnh Nguyệt cười khổ, người có mắt không tròng cũng không chỉ

có mình Vương Dương.

Nghe mấy người nhắc tới Mộ Thần, tâm tư Mạnh Tinh Nhi nhất thời phức tạp, áo trắng tóc đen, anh tuấn tiêu sái, tài hoa kinh thế, đấy mới là Mộ Thần chân chính, là Mộ Thần không thể trèo cao…

Cổ Nguyệt nhi nhíu mày nói: “Mộ Thần che dấu cũng thật sâu.”

……

“Ta là võ tông rồi!” Diệp Thạch hưng phấn hô một tiếng, lập tức bưng lại miệng vết thương bị lôi kiếp bổ ra, “ai ui” kêu một tiếng.

Mộ Thần bất đắc dĩ trừng Diệp Thạch, lấy ra một bình linh dược thoa lên miệng vết thương của Diệp Thạch.

Miệng vết thương được đắp lên linh dược, Diệp Thạch cảm thấy thương thế của mình lập tức tốt hơn không ít, hỏi: “Lúc ta thăng cấp có ai đến quấy rối không?”

Mộ Thần gật đầu: “Có người, đã bị ta làm thịt.”

“Là một tên quỷ nghèo, hay là một con dê béo vậy?” Diệp Thạch mở

to mắt, hứng thú hỏi.

“Là mộtcondê béo.” Mộ Thần trả lời.

https://thuviensach.vn

“A, ta thích nhất dê béo, đưa lên cửathêmmấy conthì tốt rồi.” Diệp Thạch vui vẻ nói.

“Dê béo cũng khôngcónhiều lắm.” Mộ Thần cúi đầu, chậm rãi thoa thuốc cho Diệp Thạch rồi nói.

Ô Phượng nhìn hai người đối thoại, có loại xúc động muốn hộc máu, Diệp Thạch ngay cả Mộ Thần giết ai cũng không hỏi, còn hỏi cái gì mà dê béo hay là quỷ nghèo?

Ô Phượng nhìn qua vị võ tôn hoàng triều Phi Long, chỉ thấy vị võ tôn kia bị chọc tức cả người phát run.

Ô Phượng xoa xoa cái mũi, Hiên Viên Thành này siêu xui xẻo, tự

dưng lại đưa tới trong tay Mộ Thần và Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, trầm tư một chút rồi hỏi: “Mộ Thần,có phải là ngươi sắpđột phá?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.Vốntakhông có cảm giác gì,nhưng sau khiluyện thểtrong Lôi Phong Trì,tacảm giácđãchạm đượcváchchắn nhị tinh.”

Diệp Thạch lấy ra bản đồ, nghĩ nghĩ: “Địa phươngtiếp theo làDiệuĐanLâu, như vậy đi, ngươi tiếnvàoLinh Tháp tu luyện,để tachạy tớiđó, chúng ta luân phiên tiếnvàoLinh Tháp tu luyện.” Từng tu luyện trong Linh Tháp, Diệp Thạch đã ý thức được thời gian tu luyện trong Linh Tháp lâu hơn bên ngoài.

Mộ Thần gật gật đầu: “Cũng tốt.”

Cứ như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian đi đường để tu luyện.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vào trong Linh Tháp, Diệp Thạch khiêng lên trên lưng, hướng về Diệu Đan Lâu.

Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch thuận lợi thăng cấp, cuối cùng thở ra một hơi, tuy rằng Bạch Thần Tinh biết là Diệp Thạch sẽ qua được lôi kiếp, nhưng cũng vẫn có chút không yên lòng.

“Chúc mừng ngươi, Diên Tinh đã thành võ tôngrồi.” Ô Phượng nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu, vừa lòng nói: “Đứa nhỏ này cuối cùng cũng đi đến một bước này.”

Ô Phượng cúi đầu, tuy rằng đoán được võ tông tiến vào bí cảnh không chỉ có hai, nhưng mà nàng lại không đoán được, võ tông lại từng người từng người nhảy ra!

Mộ Thần, hai tình nhân của Trang Du, cùng với Diệp Thạch vừa thăng cấp.

Mộ Thần và Diệp Thạch gặp được kỳ ngộ không nhỏ, bên đám người Trang Cẩn cũng không có nhàn rỗi.

Trang Cẩn số mệnh nghịch thiên, năm người bên cạnh hắn lại tinh thông các môn học thuật, tìm kiếm được mật quật, đều có thể dễ dàng đột phá, mấy ngày nay cũng tìm được không ít dị bảo, Mộ Dung Vũ bên Trang Cẩn tựa hồ cũng sắp thăng cấp võ tông.

Không ít võ tôn đưa ánh mắt nhìn về hướng Bạch Thần Tinh, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị.

……

Trong bí cảnh.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đi đến nửa đường, đột nhiên thay đổi phương hướng, Tháp Linh vỗ vỗ cánh, bay ra.

“Tiểu bạch kiểm, ngươi đi lầm đườngrồi, ngươimù đường à?” Tháp Linh hỏi.

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Khôngphải, ta đột nhiên cảmnhận đượckhí tứccủalinh mạch, ngaygầnbên này.”

Bởi vì linh mạch không dễ khai quật, cho nên, những người trước đó tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh cũng không chú ý vào linh mạch lắm, thế nên trên bản đồ cũng không đánh dấu nhiều linh mạch. Tuy trên bản đồ không đánh dấu nhiều linh mạch, nhưng điều đó cũng không đại biểu rằng có rất ít linh mạch trong bí cảnh!

“Ngươi nói là, ngươi cảm ứng được linh mạch?” Tháp Linh tràn đầy hưng phấn hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”

Tháp Linh tràn đầy hưng phấn: “Tiểu bạch kiểm, nếu ngươi thật sự tìm được linh mạch, bản Tháp Linh sẽ không bao giờ gọi ngươi là tiểu bạch kiểm nữa.”

Diệp Thạch hưng trí hỏi: “Vậy à? Vậy ngươi tính gọi ta là gì?”

Tháp Linh quơ quơ cánh nhỏ, lấy lòng hỏi: “Tiểu bạch kiểm, ngươi thấy cái tên “Chiêu Tài” thế nào?”

Diệp Thạch đen mặt, hung tợn nói: “Bản tông muốn kêu hổ xanh thiêu chết ngươi!!”

Tháp Linh tràn đầy vô tội nhìn Diệp Thạch, “Sao ngươi lại muốn kêu con hổ kia thiêu chết ta? Bản Tháp Linh thiên chân khả ái như vậy, ngươi https://thuviensach.vn

không thích tên “Chiêu Tài” này sao? Tên này rất dễ nghe mà.”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường. Chiêu Tài, Chiêu Tài? Trong mười con chó thì có tám con tên Chiêu Tài rồi.

“Đếnrồi.” Diệp Thạch dừng cước bộ.

Tháp Linh đứng ở trên vai Diệp Thạch, “Chỗ nàysao?”

Diệp Thạch gật gật đầu, “Ừ.”

“Bản Tháp Linh không cảm ứng được khí tức linh mạch.” Tháp Linh quơ cánh nói.

Diệp Thạch nhíu mày, y cũng không biết tại sao mình có thể cảm giác ra được, trong lòng y có một loại trực giác, ở chỗ này có linh mạch.

Diệp Thạch tung hơn mười cây trận kỳ về phía vách núi, nhẹ quát một tiếng, “Phá!”

Trong khoảnh khắc thanh quang bắn ra bốn phía, đá vụn lăn loạn,

“LàThiên Thanh thạch.Khó trách bản Tháp Linh khôngcảm ứngđượckhí tức linh mạch,thì ralà do bịloạiThiên Thanh thạch có thể che đậy khí tức nguyên thạchnàyche đậy.” Diệp Thạch không ngừng ném ra trận kỳ, phá hủy

Diệp Thạch hỏi Tháp Linh: “Có thể thukhông?”

“Mở ramột lỗ hổnglàcó thể thu, ngươicứnhìn đi.” Tháp Linh có chút kiêu ngạo nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Chuyện đógiao cho ngươi.”

Tháp Linh quơ cánh, lấy sạch cái linh mạch, một cái ngọc giản rớt vào trong tay Diệp Thạch, cũng là nội dung như trong ngọc giản lúc trước Mộ

https://thuviensach.vn

Thần có được, Diệp Thạch không khỏi hơi thất vọng.

“Mộ Thần thế nàorồi?”Lúc Diệp Thạch ở trong Linh Tháp, Mộ Thần có thể thời thời khắc khắc chú ý đến động thái của Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch lại không được.

“Tháp chủ đại nhân đã thành công thăng cấp võ tông nhị tinh,giờ

đangluyện đan.” Tháp Linh nói.

Diệp Thạch gật đầu, “À, vậy là tốt rồi, hắn muốn luyện chế đan dượcgì?”

Tháp Linh thần thần bí bí nói: “Đan dượcbát cấp.”

Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên nét ửng hồng, “Mộ Thần thật lợi hại.”

“Tháp chủ đại nhân vẫn luôn rất lợi hại.” Tháp Linh biết nghe lời phải nói.

Ô Phượng tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Thạch, không ngờ Bạch Diên Tinh lại có năng lực tìm kiếm linh mạch, còn có nhiều thời gian như vậy, không biết Mộ Thần có thể thu được bao nhiêu cái. Chờ ra khỏi bí cảnh, sợ

rằng Mộ Thần sẽ là người có nhiều tiền nhất, thật đúng là khiến người khác đỏ mắt mà!

Bạch Thần Tinh nhăn mày: “Bí cảnh lần này có chút không đúng!”

Thiên Cơ Bí Cảnh mặc dù là một cái bí cảnh được chú mục nhất, linh bảo nhiều nhất, nhưng mà số linh vật xuất thế cũng không nhiều lắm.

Ô Phượng thở dài nói: “Nghe nói đây là một lần xuất thế cuối cùng của Thiên Cơ Bí Cảnh.”

Bạch Thần Tinh hỏi: “Một lần cuối cùng? Có ý gì?”

https://thuviensach.vn

“Thiên Cơ Bí Cảnh đã vận chuyển nhiều năm, sắp duy trì không nổi nữa rồi, lần này là hồi quang phản chiếu trước khi lâm vào hắc ám, sau lần bí cảnh mở ra này, có khả năng Thiên Cơ Bí Cảnh sẽ biến mất trong thế

gian này.” Ô Phượng phiền muộn nói.

Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Sao ta không biết việc này?”

Ô Phượng nhẹ hít một hơi, nói: “Về việc này, những người biết tin tức đều giữ kín như bưng, người đã đi vào xong,thì tin tức này mới truyền tới.”

“Như vậy sao? Nếu biết sớm một chútmànói…” Bạch Thần Tinh nhíu mày, âm thầm nghĩ, khó trách lần này người tiến vào bí cảnh hơi nhiều.

“Sớm biếtmột chútthìthế nào? Phái thêm người cấp bậc võ vương đi vào để Bạch Diên Tinh chia đồ ăn sao? Có Bạch Diên Tinh ở đó, ngươi còn lo lắng Bạch gia các ngươi sẽ thu hoạch ít?” Ô Phượng không cho là đúng.

Bạch Thần Tinh cười: “Nói cũng phải.” Diên Tinh có năng lực tìm kiếm linh mạch, cho dù cái gì cũng không tìm được, nhưng chỉ cần tìm được mấy cái linh mạch thì cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

276. Chương 276

“Tằng Mặc, ngươi đã đi đâu?” Mộ Dung Vũ khoanh tay nhướng mày, lười biếng hỏi.

“Không phải là lúc trước có người thăng cấp võ tông sao, ta đi hỏi thăm thử.” Tằng Mặc thản nhiên trả lời.

Mộ Dung Vũ nhíu mày: “Nghe được những gì? Người thăng cấp là ai?

Có thể dẫn phát Lăng Tiêu Lôi Kiếp, hẳn không phải là người thường.”

“Người thăng cấp chính là Bạch Diên Tinh, Hiên Viên Thành đi qua tìm phiền toái,đã bịMộ Thần làm thịt.”Tằng Mặc nhíu mày nói.

Nghe được lời Tằng Mặc nói, sắc mặt Mộ Dung Vũ trong khoảnh khắc trở nên hết sức khó coi.

“Bạch Diên Tinhthăng cấp?” Trang Cẩn trợn tròn đôi mắt xinh đẹp hỏi.

Tằng Mặc gật đầu: “Đúngthế.”

Trang Cẩn nhíu mày, nói: “Sao lại nhanh như vậy?”

Rõ ràng lúc mới vừa tiến vào, hắn và Bạch Diên Tinh đều chỉ mới là võ hoàng bát tinh, lúc này hắn đã thăng cấp lên võ hoàng cửu tinh, nhưng không ngờ Bạch Diên Tinh lại đột phá đến võ tông. Trước kia, lúc Trang Du nhắc tới Diệp Thạch, giọng nói luôn tràn đầy hận ý cùng kiêng kị, https://thuviensach.vn

Trang Cẩn vẫn luôn không cho là đúng, giờ khắc này, Trang Cẩn bỗng nhiên cảm thấy hắn đã có chút hiểu tâm tình đệ đệ mình.

Nghĩ đến Trang Du, Trang Cẩn nhịn không được nhẹ hít một hơi, “Mộ

Thầnđúnglàquálãnh tình, dù sao A Du cũng làngườihắntừngyêu,không ngờ

hắnlạicó thểxuốngtay.”

Nghe Trang Du nói, trước kia Mộ Thần từng thích A Du, khi ấy Mộ

Thần đối xử rất tốt với A Du, A Du muốn cái gì, Mộ Thần đều mặc kệ hết thảy đại giới đưa cho A Du. Nhưng, từ sau khi Bạch Diên Tinh xuất hiện, Mộ Thần liền trở nên lạnh lùng, bạc tình, mặc kệ A Du vãn hồi như thế

nào, Mộ Thần cũng không quay đầu lại.

Bạch Diên Tinh có tốt như vậy sao? Diện mạo y quá mức bình thường, đến tột cùng thì Mộ Thần coi trọng thứ gì ở Bạch Diên Tinh?

“Mộ Thần giết Hiên Viên Thành?” Thạch Kinh Thiên nhíu mày hỏi.

Tằng Mặc gật đầu: “Đúng!”

Thạch Kinh Thiên cau mày nói: “Tên đóthật đúng là khôngbiếtkiêng kỵ gì.”

Trang Cẩn nhíu mày, Mộ Thần từng có xung đột với bọn họ, hiện tại Bạch Diên Tinh lại thăng cấp, nếu như hai bên gặp nhau lần thứ hai, bọn họ

sợ là vẫn không chiếm được chỗ tốt gì.

“AVũ, ngươisắpthăng cấprồi hả?” Trang Cẩn quay qua hỏi Mộ Dung Vũ.

Mộ Dung Vũ gật đầu: “Đúng vậy.”

Trang Cẩn mỉm cười ngọt ngào: “Chúc mừngA Vũ,nếu nhưngươithành công thăng cấp, bên chúng ta liền cótớiba võ tông.”

https://thuviensach.vn

Tằng Mặc nhìn nụ cười trên mặt Trang Cẩn, trong lòng nóng lên liền nói: “ACẩn, ta cũngđãcảm ứng đượcváchchắn võ tông.”

Trong mắt Trang Cẩn hiện lên nồng đậm vẻ ngoài ý muốn, ý cười doanh doanh: “Thật tốt quá, nếu như Tằng Mặc cũng thăng cấp,vậychúng ta liền cótớibốn võ tông.Mộ Thầndù cólợi hạihơn,thìhắnvàBạch Diên Tinhcũng chỉ có hai người.” Trang Cẩn lại quay qua nhìn Thạch Kinh Thiên, nắm nắm tay cổ vũ: “KinhThiên, ngươi cũngphảicố lênnha!”

Thạch Kinh Thiên cười: “Được!” Hắn đã là cửu tinh võ hoàng, thực lực này so với những thiên tài sinh trưởng ở Trung Châu thì đã cao hơn một mảng lớn, nhưng mà… mấy người bên cạnh Trang Cẩn đều là quái vật.

Thạch Kinh Thiên cúi đầu, trong năm người, chỉ có mình hắn là xuất thân từ Trung Châu, ngẫu nhiên thông qua bí cảnh truyền tống đến nước ngoài, gặp Trang Cẩn.

Người Trung Châu luôn xem thường người nước ngoài, cố tình trong năm người, thực lực của hắn lại kém cỏi nhất.

…….

Diệp Thạch chạy như bay hai ngày, rốt cục tìm được Diệu Đan Lâu. Y

chạy tới trước Diệu Đan Lâu thì ngừng lại.

Diệp Thạch không phải là người đầu tiên đến, bên ngoài Diệu Đan Lâu đã tụ tập không ít người, có không ít người là người đan tháp.

Đoàn người bồi hồi bên ngoài Diệu Đan Lâu, không người nào dám tới gần.

“Các ngươi đang làm gì thế?” Diệp Thạch hỏi mọi người.

https://thuviensach.vn

Mọi người thấy Bạch Diên Tinh đến đây, sắc mặt đều có chút cổ quái.

Mộ Thần hung danh hiển hách, do vậy mọi người thấy Bạch Diên Tinh –

người liên quan tới Mộ Thần – thì ánh mắt đều mang theo vẻ kiêng kị.

“Tháp Linh, bọn họ sao lại nhìn ta như vậy? Giống như ta là Hồng Thủy mãnh thú ấy.” Diệp Thạch nói thầm.

“Ngươi vốn chính là Hồng Thủy mãnh thúmà.” Tháp Linh ha ha nở nụ

cười.

Diệp Thạch: “…”

“Bạch thiếu, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Mộ thiếu đâu?” Cát Hiểu Điệp bước tới, vẻ mặt có chút đề phòng hỏi.

“Mộ Thầnđangluyện đan.” Diệp Thạch trả lời.

Sắc mặt Cát Hiểu Điệp cổ quái, vào lúc này mà Mộ Thần lại luyện đan, cũng không biết luyện loại đan gì.

“Các ngươi đang làm gìvậy?” Diệp Thạch hỏi.

“Chúng tamuốn tiến vàoDiệu Đan Lâu, nhưng vào không được.” Cát Hiểu Điệp trả lời.

Bên ngoài Diệu Đan Lâu trải rộng cơ quan, chỉ cần đạp sai một bước là vạn kiếp bất phục. Đã có mấy người thử tiến vào Diệu Đan Lâu, kết quả

chết không toàn thây.

“Các ngươi có nhiều người như vậy mà không có một ai nghĩ ra biện pháp đi vào sao?” Diệp Thạch khẽ đảo mắt hỏi.

Cát Hiểu Điệp lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi: “Không có.”

https://thuviensach.vn

Kỳ thật là có, kẻ điên Tư Không Minh kia nghĩ ra một biện pháp: dùng mạng người để đổi. Ý muốn dùng chiến thuật biển người, mở ra một con đường.

Nhưng mà, Tư Không Minh sợ chọc nhiều người tức giận, chỉ chọn mấy tu luyện giả thực lực yếu kém. Đáng tiếc, cấm chế bên ngoài Diệu Đan Lâu quá dày đặc, sau khi chết mấy chục người, tu luyện giả lập tức ôm đoàn. May là Tư Không Minh có thực lực cường hãn, nhưng cũng không dám chọc nhiều người tức giận.

Diệp Thạch nhìn. Cát Hiểu Điệp hồi hộp liếc mắt nhìn Diệp Thạch, người này sẽ không giống Tư Không Minh chứ? Nghe nói Mộ Thần – tình nhân của y rất là hung tàn, Hiên Viên Thành cùng hắn một lời không hợp, đã bị làm thịt, Diệp Thạch sẽ không phải là cũng…

Diệp Thạch sờ sờ mặt: “Tháp Linh, ta có khủng bố tới vậy sao?”

“Ngươi đương nhiên là có! Ngươi đáng sợ lắm luôn, bản tôn còn sợ

ngươi nữa cơ mà.”Một con hổ màu xanh ghé vào trên vai Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch bĩu môi: “Đó là do ngươi nhát gan, cho nên mới sợ ta.”

Con hổ cười lạnh: “Lá gan của bản tôn mới không nhỏ, nơi này nhiều người nhưng không chịu được một ngọn lửa của bản tôn, hay là bản tôn thay ngươi thiêu chết đám người kia đi. Người bị thiêu cháy, bị tấn công, rất thú vị.”

“Câm miệng!” Diệp Thạch tức giận quát.

Cát Hiểu Điệp hoảng sợ nhìn con hổ trên vai Diệp Thạch.

Diệp Thạch ngẩng đầu, cười khan với Cát Hiểu Điệp, nói: “Ngươi không nên nghe nó nói bậy, miệng con mèo này không có một chút đứng https://thuviensach.vn

đắn nào, nó rất thích nói giỡn, kỳ thật, thiêu chết người nào có dễ dàng như

vậy, nhỉ?”

Cát Hiểu Điệp nhìn tươi cười xấu hổ trên mặt Diệp Thạch, chỉ cảm thấy nụ cười của Diệp Thạch vô cùng tà mị, hai chân như nhũn ra.

Con hổ phẫn nộ nhìn Diệp Thạch, “Tiểu quỷ, ngươi dám nói bản tôn là mèo?”

“Ngươi chỉ là một hỏa linh thất cấp, cả ngày ‘bản tôn bản tôn’ cũng không biết xấu hổ.” Diệp Thạch tức giận.

Con hổ phẫn uất nói: “Nếu không phải do đám nhân loại đáng chết các ngươi tính kế bản tôn, bản tôn sẽ từ bát cấp rớt xuống thất cấp sao?”

Diệp Thạch lạnh lùng quát lớn: “Câm miệng, nếu không ta kêu Mộ

Thần bóp chết ngươi!”

Con hổ lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch đi dạo một vòng ngoài Diệu Đan Lâu, chỉ nhìn ra được một chút cấm chế bố trí bên ngoài, hẳn là trận pháp thuật không hữu dụng.

Cát Hiểu Điệp nhìn Diệp Thạch, kiên trì hỏi: “Bạch thiếu, ngươi có nhìn ra được cái gì không?”

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có. Nhưng Mộ Thần có thể nhìn ra, một hồi hắn sẽ tới.” Lúc Mộ Thần còn đang luyện đan trong phòng giả lập, Diệp Thạch đã dặn dò Tháp Linh, để Tháp Linh sau khi Mộ Thần luyện đan xong thì gọi hắn.

Cát Hiểu Điệp có chút chần chờ: “Mộ Thần sắp tới?” Cát Hiểu Điệp không biết sự đặc biệt của Linh Tháp, chỉ nghĩ Mộ Thần đang ở nơi khác.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thấy ở chỗ sâu trong đáy mắt Cát Hiểu Điệp che dấu không được vẻ hoảng sợ, thấp giọng nói với hổ xanh: “Nha đầu kia hình như rất sợ Mộ Thần. Mộ Thần có gì đáng sợ nhỉ?”

“Mấy nha đầu đều nhát gan.” Con hổ không để ý.

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng phải, Mộ Thần là người tốt mà.”

Cát Hiểu Điệp nghe được mấy câu nói của Diệp Thạch và hổ xanh, khóe miệng nhịn không được mà run rẩy.

……

Mộ Thần đi ra từ trong Linh Tháp, Cát Hiểu Điệp bị Mộ Thần đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ.

“Xin chàoCát tiểu thư, lại gặp mặt.” Mộ Thần đối với Cát Hiểu Điệp khiêm tốn mà nói.

“…Xin chào,Mộ thiếu.” Cát Hiểu Điệp cười khan.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, trực tiếp chỉ vào cấm chế bên ngoài Diệu Đan Lâu, nói: “Vào không được.”

Mộ Thần nhìn cấm chế ngoài Diệu Đan Lâu, trong mắt hiện lên ánh sao.

“Thế nào?” Diệp Thạch mở to đôi mắt trông mong hỏi.

Mộ Thần cười: “Cấm chếbên ngoài là vận dụng minh vănvàphù chú, không biếtđãchôn bao nhiêu phù chú ở trong này, nếu toàn bộ kíp nổ, nói không chừngngay cảvõ tôncũngcó thể bịtạc nổ.”

Diệp Thạch nhíu mày: “Vậycó biện pháp đi vàokhông?”

https://thuviensach.vn

“Chỉ cần tránhđượcnhữngchỗ đó, không độngtớinhững bẫy rập minh văn phù chú làđược.” Mộ Thần trầm tư một chút rồi nói.

“Làm thế nào tránh được?” Diệp Thạch hỏi.

“Ngươi tiếnvàoLinh Thápđi,ta mang ngươi vào.”Mộ Thần đề nghị.

Diệp Thạch gật đầu không chút do dự: “Được.”

Mộ Thần cất Diệp Thạch vào Linh Tháp, thân hình nhanh như chớp, xoay người một phát liền xuyên qua vách chướng, dễ dàng tiến vào trong Diệu Đan Lâu.

Cát Hiểu Điệp còn chưa kịp phản ứng, Mộ Thần đã đi mất, mà Diệp Thạch thì đã bị Mộ Thần mang đi.

“Cát tiểu thư, người nọ đi vàorồi.” Một thanh âm kinh nghi bất định vang lên bên tai Cát Hiểu Điệp.

Cát Hiểu Điệp quay đầu, vẫn còn có chút mờ mịt nói: “Đúng vậy,đi vàorồi.”

“Người nọ dễ dàng đi vàonhư thế, có phảilàcấm chếxảy ravấn đềkhông?” Một tu sĩ đan tháp hỏi.

Cát Hiểu Điệp bất đắc dĩ nói: “Khôngphải.” Là do người nọ quá mức nghịch thiên! “Đó là Mộ Thần đấy!”

“A, là ‘Mộ Thần không gì làm không được’ mà Bạch Diên Tinh lúc trước cả ngày đến đan tháp chúng ta hỏi thăm sao?” Một nữ tu hỏi.

Cát Hiểu Điệp gật đầu: “Đúng thế.”

“Mộ Thần này, thật đúng là thần.”

https://thuviensach.vn

Cát Hiểu Điệp: “Đúng vậy. Quả nhiên là Mộ Thần không gì làm không được.”

…

Ngoài bí cảnh.

Đám người Bạch Thần Tinh chợt mất đi hình ảnh Mộ Thần và Diệp Thạch, “Khôngnhìnđược.”

Ô Phượng mím môi, trong Thiên Cơ Bí Cảnh có rất nhiều nơi có thể

che chắn dò xét, hiển nhiên Diệu Đan Lâu này chính là một trong số đó.

“Không biết hai bọnnóthế nào.” Bạch Thần Tinh nhíu mày lo lắng.

Ô Phượng an ủi Bạch Thần Tinh: “Không cần lo lắng,bọn họrấtmạnh, có thể tự bảo vệ mình.”

Bạch Thần Tinh thở ra một hơi: “Cũngphải.”

“Tiểu tử Tư Không Minh kiaquáhung tàn.” Ô Phượng nhíu mày nói.

Bạch Thần Tinh chỉ cười, Tư Không Minh và sư phụ gã đều là những tên liều mạng, không có gia thất, không có chỗ nào cố kỵ, lại tâm ngoan thủ

lạt.

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh, ghen tị nói: “Diệu Đan Lâunàykhông tồi, không biết Mộ Thầnvới Bạch Diên Tinhsẽtìm đượcgìbên trong.”

“Chỉ là một cái Diệu Đan Lâu mà thôi,Ôgia nhiều linh bảo như vậy, ngươicònnhớ thươngtớimột cái Diệu Đan Lâu sao?” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

Ô Phượng âm thầm siết chặt tay. “Chỉ là một cái Diệu Đan Lâu mà thôi.”? Lời này thật mệt Bạch Thần Tinh nói ra được.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

277. Chương 277

Mộ Thần đi vào trong Diệu Đan Lâu, liền thả Diệp Thạch ra, “Đến rồi, đi thôi.”

Diệp Thạch đầy tò mò nhìn khắp nơi vài lần, “Thật sự tiến vào rồi sao, đơn giản như vậy á?”

“Đúng vậy, thật sự tiến vào rồi, đi thôi.” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch gật đầu, cầm bàn tay Mộ Thần, âm thầm nghĩ một đám tu luyện giả bên ngoài đều là thùng cơm, nhiều người như vậy mà ngay cả

một người cũng vào không được, rõ ràng Mộ Thần dễ dàng tiến vào như

vậy. Diệp Thạch nhìn gương mặt nghiêng của Mộ Thần, nhịn không được mà kiêu ngạo, Mộ Thần thật lợi hại, giống như chuyện gì cũng không làm khó được hắn hết.

“Ngươicó luyện ra đượcđan dược bát cấpkhông?” Diệp Thạch mở

miệng hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu, có hơi thất vọng nói: “Không có, đan dược bát cấpvàđan dược thất cấpchênh lệchnhauquá lớn,lúctrước là tachưa biết, đan dược bát cấp khôngdễluyện chế.”

“Đan dượcbát cấp nếudễluyện chế như vậythìđan tháp cũng sẽ không chỉ có vài lão nhân luyện dược sư bát cấpnhư thế đâu.Mộ Thần, ngươi https://thuviensach.vn

không cần bứcép mình quá, Mộ Thần đã rất lợi hại, rấtrấtlợi hại.” Diệp Thạch an ủi.

Mộ Thần mỉm cười: “Tabiết.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào một gian luyện đan thất, trong luyện đan thất có một đan lô đã nứt ra thành mấy trăm mảnh, một viên đá đỏ như

máu, còn có một bộ xương chia năm xẻ bảy không trọn vẹn.

“Nguyên lực hệhỏathậtnồng đậm!” Diệp Thạch nói nhỏ.

Trong luyện đan thất có một viên đá đỏ như máu, tản ra viêm lực nóng rực.

“Bộ xương này…” Diệp Thạch nhíu mày, bộ xương trong luyện đan thất nhìn trong suốt như ngọc, lộ ra một cỗ khí tức thần thánh, vừa nhìn liền biết không phải phàm nhân.

Diệp Thạch nhíu mày: “Mộ Thần,bộ xương nàyhình như là võ thánh.”

“Hài cốtthánh cấp? Làm sao ngươi biết?” Mộ Thần hỏi. Tại Trung Châu, võ tôn chính là lực lượng cao nhất, Mộ Thần chưa nghe nói tới võ thánh bao giờ.

“Chất xương nàycực kỳ tương tựvới những gì ghi trênđiển tịch Bạch gia, nghe nói hài cốt thánh giả lànguyênliệu luyện thểcực tốt đểrèn luyện cốt tủy.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần nghe vậy thì vung tay lên, thu hết toàn bộ hài cốt vào Linh Tháp.

Tháp Linh đột nhiên hét lên, “Tháp chủ đại nhân, ngươi đang làm gì!

Đừng có bỏ mấy khung xương vào chứ!”

“Đó làhài cốtvõ thánh.” Mộ Thần tức giận nói.

https://thuviensach.vn

“Hài cốt võ thánhthì sao, đó cũng làhài cốt của người chết, ngươicoiLinh Tháp là chỗ đổ rác sao? Tháp chủ đại nhân, ngươi thật đúng là khôngcókiến thức, khôngphải chỉlàhài cốtvõ thánhthôisao, có gì đặc biệtđâu, nhìnxem ngươi kích độngchưa kìa.” Tháp Linh châm chọc.

“Câm miệng.” Mộ Thần hừ lạnh.

“Tháp chủ đại nhân, mỗi lần ngươi đuối lýluônkêubản Tháp Linh câm miệng, ngươiđừngquáđáng vậy chớ!” Tháp Linh kêu lên.

Mộ Thần hít sâu một hơi, không để ý tới Tháp Linh nữa.

“Không biếtvịthánh giảnày sao lạichết.” Diệp Thạch nói.

“Chết thế nàosao,là hắnluyện đantới chết.” Hổ xanh ghé vào đầu vai Mộ Thần, đầy vui sướng khi người gặp họa nói.

“Luyện đantớichết?” Diệp Thạch không hiểu.

Hổ xanh gật đầu: “Đúng vậy.Các ngươicóbiếtviên đá màu đỏ kialà cái gì không? Đó là mầm mống thái dương, có hi vọng biến thành thái dương.Nhất định làchủ nhânhài cốt kiamuốn luyện mầm mống thái dương thành đan dược.”

Diệp Thạch mở to mắt: “Luyện hóa thái dương?Cókhả năngnàysao?”

Hổ xanh thấy bộ dáng đại kinh tiểu quái của Diệp Thạch thì khinh thường nói: “Với đám ngườingu ngốcnhư các ngươithìtấtnhiênlà rấtkhó tưởng tượng. Khi tới cấp bậc võ thánh rồi, so với việc trích tinh đoạt nguyệt thì luyện hóa một mầm mống thái dương kỳ thật cũng không có gì, chỉ là, hì hì, luyện không tốt thì đan hủy người vong, chết không chỗ chôn thôi ấy mà. Mà người này, sợ là vận khí không tốt rồi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cúi xuống nhặt một mảnh nhỏ đan lô lên, lúc đấy mới phát hiện, những mảnh nhỏ đan lô rất nặng, Diệp Thạch tốn không ít khí lực mới nhặt lên được một mảnh.

“Đây mới chỉ là mảnh nhỏ của đan lô cửu cấp thôi đấy. Nguyên liệu dùng để luyện chế đan lô cửu cấp tuyệt đối không là vật phàm, đáng tiếc, đáng tiếc…” Hổ xanh rung đùi đắc ý, thâm thúy nói.

Mộ Thần vung tay lên, những mảnh nhỏ đan lô bị đưa vào trong Linh Tháp.

“Tiểu bạch kiểm chủ nhân, ngươi thật là tên nhặt đồ rách nát à, chậc chậc, ngươi quá dọa người…” Hổ xanh nói.

Mộ Thần cười nói: “Làm khó ngươi trở thành thuộc hạ của một tên chủ nhân nhặt đồ rách nát như ta.”

Hổ xanh liếc mắt xem thường, âm thầm niệm một câu, hổ lạc bình dương bị chó khi.

“Aaaa! Ngươi lại đưa cái quỷ gì vào!!!” Tiếng Tháp Linh gào khóc thảm thiết lần thứ hai truyền ra.

Ngữ khí Tháp Linh bỗng nhiên đổi, “Ô, thứ này không tồinha.Nguyên liệu dùng trong này giống như nguyên liệu dùng đểđúc bản Linh Tháp, nói không chừng,trongtương laingươicó thể táchnguyên liệu trong đây ra để

chobảnThápLinhthăng cấp.Nhưng, chuyệnnày đối với ngươi mà nói, quá xaquá lâu, không biết ngươi có thể sống đến lúcđóhay khôngnữa đâu.”

Mộ Thần đau đầu che lời lải nhải của Tháp Linh.

“Tiểu bạch kiểm chủ nhân,nếuhiện tại ngươi đi ra ngoài, một trăm võ tôn nhìn thấy ngươithìsợ làchín mươi chíntênđều muốn giết ngươi đoạt bảo,còn lạimột chính là nhạc phụcủangươi.Tháp chủ đại nhân, ta cómộtý có https://thuviensach.vn

thể giúp ngươi mượn sức vài võ tôn, ngươi muốnnghe không?” Hổ xanh đắc ý dào dạt.

“Cái gì?Ngươi nóinghethửmột chút.” Mộ Thần chưa mở miệng, nhưng Diệp Thạch thì đầy hứng thú hỏi.

Hổ xanh tà tà cười với Diệp Thạch: “Đó chính là, tiểu bạch kiểm chủ

nhân bắt chướcngười tatìmthêmvài tình nhân.Ngươicó thêm bao nhiêutìnhnhân,thì ngươi sẽ có thêmmấynhạc phụ võ tôn.”

Sắc mặt Diệp Thạch lập tức trầm xuống, Mộ Thần bất đắc dĩ cười:

“Thạch Đầu, ngươi đừng để ý đếnnó,nó chỉ toàn nghĩ ra mấychủ ýxấu.”

Hổ xanh cười lạnh: “Tiểu bạch kiểm chủ nhân, ngươi thậtđúng làkhông có ánh mắt,ngươi lại còn nói bản tôntoàn nghĩ rachủ ýxấu.”

Mộ Thần có chút đau đầu đỡ trán, sao hắn toàn nuôi ra một đám hỗn đản như Tháp Linh, Hỏa Linh vậy trời!

Diệp Thạch đen mặt nhìn con hổ xanh: “Ngươimànói lung tungnữa, tasẽ nhét ngươi vàohầm cầu!!”

Hổ xanh: “…”

“Tiểu bạch kiểm chủ nhân, ngươiđãthu một đống rách nátrồi,hay làngươithu luônmầm mống thái dương đi.” Hổ xanh đưa đôi mắt trông mong nhìn Mộ Thần.

“Mầm mống thái dươngnày rấthữu dụng với ngươi, nhưngmà, ngươikhông thểhấp thuđược nó trongnhất thời.” Mộ Thần trầm tư nói.

Hổ xanh xấu hổ gật đầu: “Đúnglà như thế.”

Mộ Thần phất tay, cẩn thận đặt một ít cấm chế bên ngoài mầm mống thái dương, rồi đưa vào trong Linh Tháp.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh kinh hô, “Mộ Thần,saongươilại đưathứ này vào đây, ngươimuốnthiêu chết bản Tháp Linh sao?!!!”

Mộ Thần không cho là đúng: “Saocó thể được? Ta biết ngươi không dễchết.”

Tháp Linh vỗ cánh, nói: “Ngươiđúnglàcoi trọngbản Tháp Linh!”

“Ta đương nhiêncoi trọngngươi.” Mộ Thần nói với vẻ đương nhiên.

Hổ xanh thấy mầm mống thái dương đã bị đưa vào Linh Tháp, vừa lòng cười: “Tiểu bạch kiểm chủ nhân, khôngngờngươicó đạo đức ghê!”

“Mộ Thầnvẫnluônrất có đạo đức!” Diệp Thạch đương nhiên mà nói.

“Tiểu bạch kiểm, ngươiđã có đạo đức như vậy rồi,thì ta sẽnói cho ngươi biết mộtchuyện đểlàm hồi báo.” Hổ xanh nói.

“Cái gì?” Mộ Thần tò mò hỏi.

Thời gian Thanh Như Hiểu Thiên tồn tại vô cùng dài, hẳn là nó biết được không ít bí mật.

“Linh hồn lựccủa võ thánhkia vẫncòn lưu lạitrong cănphòng này,tuy nhiên,trải qua thời gian dài như vậy,hẳn làlinh hồn lựccũng đãmai một,nếuvận khí tốtmànói, có lẽ ngươisẽtiếp xúcđượcvớimảnh nhỏ linh hồncủa hắn, nếutrongmảnh nhỏđóvừa vặn có tâm đắc luyện đan hoặc là tu luyện gìđó, như vậythìngươi phát đạtrồi còn gì.” Hổ xanh cười hì hì nói.

Mộ Thần như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức nhớ tới Linh Tháp ngẫu nhiên đề cập tới Dung Hồn Thuật.

Mộ Thần thật cẩn thận phóng ra linh hồn lực của mình, tìm tòi mảnh nhỏ linh hồn trong luyện đan thất. Qua hồi lâu, quả thực tìm thấy được một https://thuviensach.vn

mảnh nhỏ linh hồn, mảnh nhỏ linh hồn đã không còn thần chí, nhưng vẫn còn bảo lưu một ít ký ức thuần túy.

Mộ Thần chậm rãi luyện hóa mảnh nhỏ linh hồn, sau một lát, Mộ

Thần chẳng những chiếm được truyền thừa đan thuật trong mảnh nhỏ, còn biến số linh hồn đó thành của mình. Cao thủ cấp bậc võ thánh thật sự đáng sợ, đã chết không biết bao nhiêu năm mà mảnh nhỏ linh hồn lại vẫn còn có thể bảo lưu lại, đáng tiếc, dù người có mạnh hơn đi nữa thì vẫn phải chết.

Diệp Thạch lo lắng hỏi Mộ Thần: “Thế nào?”

Mộ Thần trả lời: “Không tồi, linh hồn lực tăng trưởng thêm một ít, trên luyện đan cũng hiểu ra một tí, nhưng mà quá ít.”

Diệp Thạch nhún vai nói: “Có thu hoạch là được rồi, từ từ sẽ đến, ngươi coi thử trong phòng này còn có mảnh nhỏ linh hồn khác không.”

Mộ Thần gật đầu, từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận tìm tòi thêm một phen, lại hấp thu hai mảnh nhỏ linh hồn, một mảnh là về một ít chuyện đan sư kia đã trải qua, không có tác dụng lắm, còn một mảnh khác là về một ít tâm đắc luyện chế Cửu Dương Phần Thiên Đan.

Cửu Dương Phần Thiên Đan là đan dược cửu cấp thượng phẩm, đan sư kia có khả năng là vì luyện chế đan dược này mà chết.

Trong mảnh nhỏ linh hồn có rất nhiều thứ, Mộ Thần tạm thời không thể lý giải. Sau khi hấp thu mảnh nhỏ linh hồn, trước đó khi Mộ Thần luyện chế đan dược bát cấp thường gặp được vách ngăn không rõ, nhưng giờ lại như đánh tan lớp mây đen nhìn thấy bầu trời.

Cùng Diệp Thạch đi vào điển tịch thất bên cạnh, Mộ Thần ở trong đó tìm tòi một vòng, phát hiện ra hai phương thuốc bát cấp, đáng tiếc lại không có phương thuốc Phản Linh Đan bát cấp.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần, ngươi nhìn cái này...” Diệp Thạch có chút hưng phấn kêu.

“Trong quyển sách này tuy không nói gì tới phương thuốc Phản Linh Đan, nhưng lại có nhắc tới chủ dược trong Phản Linh Đan là Hồi Hồn Quả!” Diệp Thạch kích động nói.

Mộ Thần đọc quyển đan thư rách nát trên tay Diệp Thạch, trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng. Hồi Hồn Quả có thể luyện chế ra Phản Linh Đan, như vậy nếu tìm được Hồi Hồn Quả, thì phương thuốc Phản Linh Đan có liên quan sẽ trực tiếp rơi xuống, cứ như vậy, tốt xấu nhiều thêm một con đường.

“Trước thu hồi lại đã.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch vui vẻ gật đầu: “Được.”

……

Diệp Thạch cùng Mộ Thần đi vào một gian đan thất, trong phòng có rất nhiều bình đan dược dán nhãn, thế nhưng đáng tiếc, bởi vì đã để quá lâu, đan dược trong bình đã sớm vỡ thành bột phấn.

Diệp Thạch nhìn đan dược vỡ thành phấn, đau lòng rên: “Thậtlàđáng tiếc.”

Mộ Thần cười bất đắc dĩ: “Cũngkhông cócách nào.”

Hai người tìm tòi một vòng trong Diệu Đan Lâu, sau khi xác định không có quên thứ gì, Mộ Thần liền mang Diệp Thạch đi ra.

Cát Hiểu Điệp nhìn thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi ra, nhịn không được có chút thất vọng.

Cát Hiểu Điệp thầm nghĩ, nếu Mộ Thần và Bạch Diên Tinh đã từ trong Diệu Đan Lâu đi ra, như vậy nàng có tiếp tục ở chỗ này cũng không lấy https://thuviensach.vn

được gì, Bạch Diên Tinh kia nổi danh tham tiền cơ mà!

“Bạch thiếu đi rarồi sao, bên trong có gìkhông, nhất địnhlà ngươithu hoạchrấtnhiều đúng không?” Cát Hiểu Điệp bước tới hỏi.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Bên trong chỉ có một cái đan lô đã bể thành tám trăm mảnh, đan dược đã hóa thành phấn, còn có một bộ xương, không có thu hoạch gì.”

Cát Hiểu Điệp cười khan: “Vậy sao?”

Diệp Thạch đầy chân thành gật mạnh đầu: “Đúng vậy đấy.”

Mộ Thần nhìn bản đồ trên tay, quay qua thúc giục Diệp Thạch: “Đi nhanh thôi, chúng ta còn có mấy nơi phải tìm đấy.”

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng! Nha đầu, chúng ta phải đi rồi, ngươi cũng đi nơi khác chơi đi, bên trong không có cái gì đâu.”

Cát Hiểu Điệp cứng ngắc cười: “Đa tạ Bạch thiếu chỉ điểm.”

Cát Hiểu Điệp thầm nghĩ, bị ngươi quét qua rồi, tất nhiên không còn dư nổi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

278. Chương 278

Bởi vì Mộ Thần hấp thu mảnh nhỏ linh hồn của luyện đan sư cửu cấp, lại tìm được một ít điển tịch luyện đan trong Diệu Đan Lâu,trên thuật luyện đan có hiểu ra, cần bế quan lĩnh hội thứ vừa nãy, cho nên Diệp Thạch chủ

động gánh vác nhiệm vụ người đi đường tới Âm Nguyệt Động.

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn thấy người đi đường vẫn là Diệp Thạch, nhịn không được giận dữ.

“Mộ Thần này coi như mình là một đại tiểu thư cửa không ra, cổng không bước khỏi sao? Những chuyện chạy chân đều giao cho Diên Tinh làm.” Bạch Thần Tinh không vui.

Ô Phượng bất đắc dĩ: “Chắc là Mộ Thần có suy tính của hắn, để con của ngươi chạy còn có thể thuận tiện tìm linh mạch, rất tốt mà!”

Bạch Thần Tinh lắc lắc tay áo, hừ lạnh một tiếng.

“Diên Tinh muốn tiến tới Âm Nguyệt Động sao?” Ô Phượng nói.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh trong chốc lát đã trầm xuống, Mộ Thần dù có lợi hại hơn thì cũng chỉ là một người, chỗ Âm Nguyệt Động này đã bị đám người Trang Cẩn tới trước thăm dò rồi, Âm Nguyệt Động đồng dạng cũng che chắn khỏi võ tôn dò xét, cũng không biết đám người Trang Cẩn phát hiện được gì bên trong.

https://thuviensach.vn

Số mệnh Trang Cẩn thật sự nghịch thiên, mấy người bên cạnh hắn tiến cảnh đều là tăng nhanh, hẳn là không được bao lâu nữa, bên cạnh hắn sẽ có tới năm võ tông.

Nếu như năm tên bên người Trang Cẩn đều thăng cấp võ tông, vậy Diên Tinh liền phiền toái.

Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch hoàn toàn không biết tình hình gì về

bên Trang Cẩn cả, chỉ biết vùi đầu chạy đi, trong lòng hiện lên vài phần bất an.

“Chiêu Tài, Chiêu Tài, ngươi có phát hiện linh mạch không?” Tháp Linh quơ cánh, đầy hưng phấn hỏi.

“Đừng có kêu ta là Chiêu Tài.” Diệp Thạch hung tợn quát.

“Ngài là thần tài, đều nghe theo ngài, nếu ngươi đã không muốn kêu là Chiêu Tài, vậy bản Tháp Linh kêu ngươi là Tiến Bảo!” Tháp Linh lấy lòng nói.

“Ngươi đi chết đi.”

Diệp Thạch hung dữ nói.

“Bản Tháp Linh thiên chân khả ái như vậy, ngươi vậy mà lại kêu bổn đại gia đi tìm chết, ngươi đúng là hung tàn quá đi! ‘Chiêu Tài’ ngươi không thích, ‘Tiến Bảo’ ngươi cũng không cần, vậy bản Tháp Linh vẫn nên kêu ngươi là tiểu bạch kiểm thôi.” Tháp Linh lấy lòng nói.

Diệp Thạch: “...”

“Tiểu bạch kiểm đại nhân, ngươi có cảm ứng được linh mạch không?”

Tháp Linh kiên trì hỏi.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Diệp Thạch tối đen. “Tiểu bạch kiểm đại nhân”? Đây là cái xưng hô quỷ gì?! “Không có!” Diệp Thạch nghiến răng nói.

Tháp Linh quơ cánh, đầy tiếc nuối: “Thật thảm, sao lại không có linh mạch chứ.”

Diệp Thạch âm thầm bĩu môi, linh mạch cũng không phải cải trắng mà tùy tiện tìm liền có, Tháp Linh đang suy nghĩ gì vậy?

“Không có linh mạch! Không có linh mạch! Tại sao lại không có linh mạch chứ?” Tháp Linh tràn đầy buồn bực nói.

Diệp Thạch nghe mà da đầu run lên, “Bởi vì không có, cho nên không có!” Mộ Thần đang nuôi một tên Tháp Linh tham tài như vậy sao.

“Tiểu bạch kiểm đại nhân, chủ nhân nhà ta chính là một kẻ nghèo hàn không hơn không kém, nhìn cái bộ dạng bại gia kia của hắn, đánh giá, cũng phát không tài, phát gia trí phú cần nhờ vị hiền nội trợ như ngươi đó!” Tháp Linh nói.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, đột nhiên cảm thấy mình trách nhiệm nặng nề,

“Ta biếtrồi.”

“Tiểu bạch kiểm đại nhân, ngài thật cao thượng!” Tháp Linh tràn đầy ân cần nói.

… …

Diệp Thạch đuổi một ngày đường, đi đến trước Âm Nguyệt Động, nhìn thấy cấm chế đã bị phá thất linh bát lạc, Diệp Thạch trong lòng phát lạnh, có một loại cảm giác vận khí đã dùng hết.

“Xem ra đã có người đến rồi, hơn nữa, hẳn là vừa mới tới.” Tháp Linh nói.

https://thuviensach.vn

Cấm chế trong Thiên Cơ Bí Cảnh có công năng tự động chữa trị, nếu như là lần vào trước có người tiến vào phá hư, vậy qua lâu như thế, hẳn là sớm đã được chữa trị.

Diệp Thạch mím môi, dự cảm bất tường trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

“Bạch thiếu, ngươi đã tới.” Một thiếu nữ diện mạo thanh lệ nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn thiếu nữ, cau mày hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta tên là Vân Nhược Y, là người Vân gia, lão tổ nhà ta có quan hệ

không tồi với phụ thân ngươi.” Vân Nhược Y run run nói.

“Vừa nãy chỗ này có người tới à?” Diệp Thạch hỏi.

Vân Nhược Y bất an gật gật đầu: “Phải.”

“Người tới có phải là Trang Cẩn không?” Đôi mắt Diệp Thạch đột nhiên trở nên sắc bén.

Vân Nhược Y thấy sắc mặt Diệp Thạch khó coi vô cùng, chỉ biết kiên trì gật đầu: “Đúng vậy, người vừa tới là Trang Cẩn, còn có năm bạn lữ của hắn.”

Diệp Thạch từ từ nhắm mắt lại, trong lòng nhịn không được hiện lên một nỗi buồn phiền khó nói thành lời. Lại là như vậy, lại là như vậy! Trước kia Trang Du cũng không có việc gì liền làm cho mình ngột ngạt, hiện tại người làm cho mình ngột ngạt lại biến thành Trang Cẩn. Hai huynh đệ này đều đồng dạng là đồ đê tiện, đều đồng dạng chỉ biết tìm y phiền toái, y đến tột cùng là chịu cái nghiệt gì đây!

https://thuviensach.vn

Nghĩ tới việc sẽ vẫn luôn dây dưa không nguôi với người này… Nếu Trang Cẩn cũng chết đi, thì tốt rồi.

Diệp Thạch đánh giá Vân Nhược Y, có chút không hiểu: “Ngươi rất sợ

ta? Sao ngươi lại sợ ta?”

Vân Nhược Y run run vươn tay, lấy ra một khối ngọc bội.

“Đây là Mộ Dung Vũ bên cạnh Trang Cẩn kêu ta giao cho ngươi.”Vân Nhược Y kinh hoảng sợ hãi nói.

Diệp Thạch tiếp nhận ngọc bội nhìn nhìn, sắc mặt chợt biến.

Trên ngọc bội viết: Phương thuốc Phản Linh Đan đã ở trong tay Trang Cẩn, nếu Diệp Thạch muốn phương thuốc này, có thể vào hai mươi ngày sau, để Mộ Thần đi vào trong Lạc Nguyệt Cung trong bí cảnh lấy Linh Tháp đi đổi.

“Tên tiện nhân Trang Cẩn kia điên rồi!” Diệp Thạch hung hăng nắm chặt ngọc bội trên tay.

Lấy Linh Tháp đổi, tiểu tiện nhân Trang Cẩn kia thật biết dùng công phu sư tử ngoạm. Linh Tháp là cái gì? Phương thuốc Phản Linh Đan có thể

so sánh với Linh Tháp sao?

Tháp Linh quơ cánh, nghĩ thầm, tiểu bạch kiểm Trang Cẩn kia thật biết nghĩ!

“Mộ Thần có ở đây không?” Vân Nhược Y run run hỏi.

Diệp Thạch nhìn Vân Nhược Y, sắc mặt không tốt lắm: “Ngươi tìm Mộ Thần làm gì?”

Vân Nhược Y run run nói: “Người bên cạnh Trang Cẩn hạ cấm chế

trên người ta, nói chỉ có Mộ Thần có thể giải được, để ta ở chỗ này chờ các https://thuviensach.vn

ngươi.”

Diệp Thạch cau mày: “Tại sao Mộ Thần phải bỏ cấm chế cho ngươi.”

Nha đầu này còn giúp Trang Cẩn làm việc cơ mà.

Vân Nhược Y kinh hoảng nắm chặt tay áo Diệp Thạch, gấp gáp nói:

“Bạch thiếu, ngươi xem tại phân thượng hai nhà Vân gia và Bạch gia có giao tình không tồi mà giúp đỡ ta đi, không giải cấm chế thì ta sẽ chết đó, ta với mấy người Trang Cẩn kia không có một chút quan hệ nào đâu, ta chỉ

là vận khí không tốt, bị bọn họ bắt tới mà thôi.”

Diệp Thạch cau mày, tâm tình phức tạp, một bên là mẫu phụ, một bên là Mộ Thần, mà mẫu phụ dù có được phương thuốc Phản Linh Đan thì cũng không nhất định có thể tỉnh lại, còn nếu Mộ Thần mất đi Linh Tháp, liền rất có khả năng sẽ chết.

Đám người Trang Cẩn kia có lẽ không phải là muốn có Linh Tháp, bọn họ là đang muốn trả thù mình, ly gián mình và Mộ Thần.

Vân Nhược Y thấy sắc mặt Diệp Thạch khó coi, có chút bất an đứng bên cạnh, trên mặt đầy vẻ chua sót.

Nội dung trong ngọc bội Vân Nhược Y đã xem qua, cầm một khối ngọc bội như vậy cho Mộ Thần, Vân Nhược Y cảm thấy mình căn bản chính là muốn chết, nhưng mà, nàng lại cần phải cầm một thứ có khả năng sẽ chọc giận Mộ Thần và Diệp Thạch, đi tìm Mộ Thần để cứu mạng.

Nếu lại cho nàng một cơ hội, có đánh chết nàng cũng sẽ không đến địa phương quỷ quái này.

Diệp Thạch cầm ngọc bội, không biết có nên đem nội dung trong ngọc bội nói cho Mộ Thần không, trong lòng lo lắng, đau đầu vô cùng.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần từ trong Linh Tháp đi ra, Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần đột nhiên xuất hiện, nhất thời sửng sốt.

Mộ Thần vươn tay: “Cái gì vậy, cho ta xem đi.”

Diệp Thạch gục đầu xuống, nắm ngọc bội, không có vươn tay, vẻ mặt tràn đầy giãy dụa, rối rắm.

Mộ Thần nhíu mày, lúc đầu gặp gỡ thì Diệp Thạch còn có chút tùy hứng, nhưng mấy năm gần đây, Diệp Thạch đối với hắn, luôn là nói gì nghe nấy.

Mộ Thần vươn tay, mạnh mẽ giựt ngọc bội từ trong tay Diệp Thạch, Diệp Thạch cắn môi, có chút bất an nhìn Mộ Thần.

Diệp Thạch cau mày nói: “Mộ Thần, Trang Cẩn hắn…”

Mộ Thần cười: “Không có việc gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải là hẹn tới hai mươi ngày sau lận sao, từ từ sẽ đến thôi, ngươi đừng quá lo lắng, tuy rằng phương thuốc Phản Linh Đan trong Âm Nguyệt Động đã bị Trang Cẩn lấy đi, nhưng có lẽ còn có thể tìm được phương thuốc từ nơi khác, từ từ sẽ đến.”

Nếu thật sự không được, thì tìm cơ hội, giết vài tên bên cạnh Trang Cẩn, có lẽ vật kia ở ngay trong nhẫn không gian của mấy tên đó, dù sao hắn vốn cũng có tính toán như vậy.

Nếu còn không có, như vậy chỉ có thể nói xin lỗi với hai vị nhạc phụ

đại nhân, hắn dù thế nào cũng không có khả năng giao Linh Tháp ra, thứ

này mà giao ra, mấy người bên Trang Cẩn sẽ lập tức đưa hắn lên tử lộ.

Diệp Thạch gật gật đầu, bất an hỏi: “Dạ. Mà này Mộ Thần, tại sao hắn lại muốn hẹn vào hai mươi ngày sau?”

https://thuviensach.vn

“Bởi vì hắn không nắm chắc.” Mộ Thần không cần nghĩ ngợi liền nói.

“Không nắm chắc?” Diệp Thạch có hơi hoang mang.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng, nếu như ta không có đoán sai, như vậy thời gian hai mươi ngày đủ cho đám người bên cạnh Trang Cẩn đều thăng cấp lên võ tông.”

Diệp Thạch nghe được lời Mộ Thần nói, trong lòng nhất thời căng thẳng.

……

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch cùng Mộ Thần nói chuyện, sắc mặt khó coi.

Hắn vẫn luôn tò mò, đám người Trang Cẩn đã tìm được thứ gì trong Âm Nguyệt Động, kết quả, phương thuốc Phản Linh Đan lại bị bọn họ lấy được.

Nhất định là Mệnh Tộc cố ý, trước đó hắn tới đan tháp cầu viện sự, không có giấu diếm được Mệnh Tộc.

Đầu tiên là một tên Trang Du, hiện giờ lại là một tên Trang Cẩn, mỗi tên đều thấp hèn như vậy.

Ô Phượng mím môi, không có nói gì. Muốn Mộ Thần dùng Linh Tháp đổi lấy phương thuốc Phản Linh Đan, chiêu thức ấy của Trang Cẩn đúng là đủ độc.

Trang Cẩn ra chiêu thức ấy, khả năng có được Linh Tháp không cao lắm, nhưng có thể tạo thành khúc mắc giữa Mộ Thần và Diệp Thạch, mà một khi tu sĩ có khúc mắc quá sâu, liền có khả năng vô vọng trở thành võ tôn.

https://thuviensach.vn

Tên Trang Cẩn kia nhìn yếu yếu đuối đuối, nhưng chiêu thức ấy, xác thực lại tàn nhẫn.

……

“Mộ thiếu.” Trong bí cảnh, Vân Nhược Y bất an gọi Mộ Thần lại.

Mộ Thần nhìn Vân Nhược Y vài lần, thong dong phất tay, giải bỏ cấm chế cho Vân Nhược Y, “Ngươi đi đi, cấm chế trong cơ thể ngươi đã cởi bỏ.”

Vân Nhược Y vội vàng gật đầu, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt: “Cám ơn Mộ thiếu!”

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Vân Nhược Y, chua chua nói: “Ngươi đối với nha đầu kia thật tốt.”

“Nhấc tay mà thôi, huống chi chuyện này cũng không liên quan đến nha đầu đó.” Mộ Thần không để bụng, cười nói.

Diệp Thạch hít sâu một hơi, y cũng biết Vân Nhược Y là vô tội, nhưng mà đối phương nói cho y biết một tin tức xấu như vậy, y vẫn có chút khúc mắc.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch: “Nhiều bằng hữu thì hơn một con đường.”

Trên mặt Mộ Thần xẹt qua nụ cười lạnh, cấm chế trong cơ thể Vân Nhược Y vô cùng đặc biệt, nếu lực khống chế của hắn hơi thiếu một chút, cứu người không thành, Vân Nhược Y sẽ trong nháy mắt bị nổ thành tro bụi. Nếu như là như vậy, lão tổ Vân gia sẽ cho rằng Mộ Thần hắn vì muốn hả giận mà giết chết Vân Nhược Y.

Nơi này thời thời khắc khắc đều có mấy lão quái vật nhìn chằm chằm, người bên cạnh Trang Cẩn làm ra chuyện như vậy với Vân Nhược Y, sợ là https://thuviensach.vn

lão tổ Vân gia đã ghi hận lên Trang Cẩn. Nếu hắn thấy chết mà không cứu, lão tổ Vân gia tuy kiêng kị hắn nhưng vẫn sẽ âm thầm ghi hận, tuy nói trái nhiều không áp thân, hắn cũng không quan tâm có thêm một đối thủ, nhưng hắn cũng không muốn làm chuyện gì cũng có người oán trách.

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn Mộ Thần trong bí cảnh, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, thật không nghĩ tới Mộ Thần lại thật sự ra tay cứu người. Đã nhìn quen Mộ Thần tâm ngoan thủ lạt, tự dưng bây giờ nhìn thấy Mộ Thần hào phóng như thế, Ô Phượng bỗng cảm thấy quỷ dị.

Mấy tu luyện giả Vân gia từ rất xa nở nụ cười cảm kích với Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, không để ý tới người Vân gia.

……

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy phía xa hội tụ một đám lôi vân.

Diệp Thạch nhìn lôi vân đang hội tụ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, “Mộ Thần, có người thăng cấp.”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Ta thấy.”

Diệp Thạch cau mày, “Ta cảm thấy làđám người bênTrang Cẩn.”

Mộ Thần, siết chặt tay, hắn cũng biết là người bên đám Trang Cẩn, chứ người khác nào có số mệnh tốt như Trang Cẩn.

“Nhiều thêm một võ tông thôi, không sao.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Nếu như cả năm đều trở thành võ tông thì sao đây?” Diệp Thạch cau mày lo lắng.

https://thuviensach.vn

Lần trước Mộ Thần có thể thành công đánh lui đám người Trang Cẩn, là bởi vì trong năm tên bên Trang Cẩn có ba tên là võ hoàng, nếu như lúc đó người bên cạnh Trang Cẩn đều là võ tông, như vậy Mộ Thần…

“Đám người bên cạnhTrang Cẩn thăng cấp, chẳng lẽ tathìđình trệ

không động?” Mộ Thần nói.

“Cũngphải.” Diệp Thạch nói, nhưng rõ ràng là vẫn còn lo lắng không yên.

“Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

“Ta biếtđiều đó.” Diệp Thạch thản nhiên cười cười nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

279. Chương 279

Trong bí cảnh.

“Dùngchiêu thứcmuốn Mộ Thần lấy Linh Tháp đổi lấyphương thuốc Phản Linh Đan,ngươi đúng làđủđộc!” Tằng Mặc trào phúng nói với Mộ

Dung Phong.

Mộ Dung Phong cười một tiếng: “Khi ấy ta nói muốnlàmnhư vậy, ngươi cũng khônghềphản đối!”

Mộ Dung Phong híp mắt, lúc trước vì hắn xuất đầu cho Trang Du để

đối phó Diệp Thạch, kết quả lại nhảy ra một tên Mộ Thần, làm hại hắn mất hết mặt mũi.

Người Trung Châu khinh thường người nước ngoài, cảm thấy người nước ngoài kiến thức nông cạn, như mấy tên nhà quê.

Nhưng đám người Mộ Dung Phong cũng khinh thường người Trung Châu, cảm thấy người Trung Châu mù quáng tự đại, thực lực yếu lại vô cùng kiêu ngạo.

Trướ khi tiến vào bí cảnh, bên ngoài lan truyền lời ca ngợi về Hiên Viên Thành và Tư Không Minh, Mộ Dung Phong chỉ chê cười nhìn, Mộ

Dung Phong vẫn luôn vô số lần nghĩ mình sẽ đại triển hùng phong trong bí cảnh, khiến cho đám người Trung Châu mở to mắt mà xem.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà, vừa tiến vào bí cảnh, Mộ Dung Phong liền ăn thiệt thòi lớn từ Mộ Thần, bị Mộ Thần đánh cho không chút nào có lực hoàn thủ, tuy năm người bọn họ liên thủ nhưng vẫn như cũ nằm ở hạ phong Mộ Thần.

Nhớ tới khuôn mặt bừa bãi kiêu căng của Mộ Thần, Mộ Dung Phong giống như là ăn phải ruồi bọ. Mộ Dung Phong từ khi bắt đầu tu luyện thì trên tên tuổi vẫn luôn có từ thiên tài, còn chưa từng bị thiệt thòi tới như vậy.

Mộ Dung Phong híp mắt, vẻ mặt âm độc nói: “Hắn giao ralàtốt nhất, nếu hắn không giao ra, ta xemcoivề sau hắn cònlàmthế nàogiảmột bộ tình thâm ý trọngvới Diệp Thạch.”

Thạch Kinh Thiên khoanh tay đứng ở một bên, Bạch Thần Tinh có vẻ

rất nặng tình với mẫu phụ của Diệp Thạch.

Năm đó tựa hồ như hắn hiểu lầm mẫu phụ Diệp Thạch đi theo người khác, sinh nhi tử cho người khác, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn vì mẫu phụ của Diệp Thạch mà thủ thân như ngọc mười mấy năm, nếu Khúc Tâm Dương vì chuyện này mà không tỉnh lại nữa, như vậy, có lẽ hắn sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét với Mộ Thần.

Trang Cẩn không tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ, đứng xa xa nhìn Mộ Dung Vũ thăng cấp.

Mộ Dung Phong nhìn qua phía Mộ Dung Vũ ang thăng cấp, sắc mặt ôn hòa hơn: “AVũ sắp thăng cấpxong rồi.Đợi AVũ thăng cấp thành công, thực lực củanhómchúng tasẽtănglên không ít.” Mộ Dung Phong và Mộ

Dung Vũ là huynh đệ, quan hệ của hai người không tồi.

Giang Triệu Lâm gật đầu, đôi mắt chuyển tới Thạch Kinh Thiên,

“AVũsắpthành côngrồi, Tằng Mặc cũnggần tới,chỉ còndư lạiKinhThiên ngươithôi đấy!”

https://thuviensach.vn

Trên mặt Thạch Kinh Thiên nhất thời hiện lên vẻ khó khăn, “Ta biếtrồi.”

Giang Triệu Lâm cười như không cười nhìn Thạch Kinh Thiên: “Cho ngươi hai mươi ngày thời gianđấy, có đủ không?Nếu sauhai mươi ngàymàngươicòn chưathăng cấp, không chừng chúng ta lạiphảinằmở hạ

phongnữa đấy.”

Thạch Kinh Thiên siết chặt tay, cắn chặt răng, nghiến ra một chữ:

“Đủ!”

Giang Triệu Lâm gật đầu: “Đủthìtốt.”

Thạch Kinh Thiên cúi đầu, tuy rằng năm người bọn họ đều là tình nhân của Trang Cẩn, nhưng đám người Mộ Dung Phong luôn hữu ý hoặc vô ý bài xích hắn. Nếu không phải do mỗi lần tài nguyên được phân cho hắn đều là ít nhất, thì hắn sao vẫn có thể luôn theo sau mấy người này. Vẻ

mặt của Giang Triệu Lâm kia như hận không thể trực tiếp nói cho hắn:

“Thạch Kinh Thiên, ngươi đừng có cản trở!”

Thạch Kinh Thiên cúi đầu, ở chỗ sâu trong đôi mắt tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm.

Diệp Thạch nhìn trận thăng cấp sắp kết thúc, trong mắt hiện lên vẻ

không cam lòng.

“Hình như người thăng cấp thành côngrồi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

“Saohắnkhông bị đánh chếtcơ chứ?” Diệp Thạch rầu rĩ nói.

Mộ Thần trấn an Diệp Thạch: “Được rồi,đừng buồn bực, thành côngthìthành côngđi,thêmmột võ tông mà thôi.”

https://thuviensach.vn

“Trước đóngươi bế quan nghiên cứu luyện đan,có ra đươckết quảgì không?”Diệp Thạch dời qua đề tài khác, hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần chắp tay sau lưng, tràn đầy tự tin nói: “Ta nghĩ, ta có thể thử

một chút.” Hắn đã thử luyện chế Kim Dương Đan giả lập trong Linh Tháp hơn trăm lần, trước đó vẫn luôn thất bại, nhưng gần đây đã thành công nhiều hơn.

Tuy nhiên, luyện đan giả lập trong Linh Tháp tuy cảm giác rất thật, nhưng cuối cùng đó vẫn là giả.

Cũng may là có thể luyện đan giả lập, chứ nếu như là hiện thực, trên trăm phần nguyên liệu Kim Dương Đan bị đốt sạch như thế, hắn làm sao có thể thừa nhận. Khó trách có ít luyện dược sư bát cấp như vậy.

Người có ý đồ luyện chế Cửu Dương Phần Thiên Đan kia là một luyện dược sư cửu cấp, tuy rằng Mộ Thần chỉ học được một góc băng sơn của người nọ, nhưng vẫn như thể được xối nước thánh lên đầu, được lợi ích không nhỏ, những chỗ khó hiểu lúc trước được giải quyết dễ dàng.

Diệp Thạch vô cùng vui mừng: “Vậy thì tốt quá.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch: “Có lẽ chúng ta không cần tốn thời gian sứclực đichung quanh bí cảnh tìm tòi linh thảo, linh vật.Tasẽluyệnra thêmmột ít đan dược, chúng ta dùng đan dượcđiđổi.”

Diệp Thạch suy tư một chút rồi nói: “Như vậy cũng được,nhưng màtrướctiêntốt nhấtphảiluyện chếraKim Dương Đan, như vậy mớidễkhiến chomọi ngườichú ý.”

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Linh Tháp diệu dụng vô cùng, nếu luyện chế đan dược thất cấp ở trong đó, Linh Tháp có thể hỗ trợ che lấp dị tượng thành đan của đan dược thất https://thuviensach.vn

cấp, nhưng mà đan dược bát cấp lại không được.

Đan dược bát cấp và đan dược thất cấp khác nhau như trời với đất, nếu như luyện chế đan dược bát cấp trong Linh Tháp, nó sẽ tạo thành sự hủy hoại với Linh Tháp, cho dù Kim Dương Đan chỉ là đan dược bát cấp cấp thấp cũng vậy.

Ngoài bí cảnh.

Ô Phượng dùng sắc mặt quỷ dị nhìn Bạch Thần Tinh, có chút chần chờ hỏi: “ThầnTinh,hình nhưKim Dương Đan là đan dược bát cấpphải không?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Phải.”

Ô Phượng trố mắt nhìn: “Cho nên, Mộ Thần đây là muốn luyện chế

đan dược bát cấp?”

Bạch Thần Tinh nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút: “Có vẻ là vậy.”

“Trình độcủa hắnđã đếnmứcnàyrồisao?” Ô Phượng cổ quái nói.

Bạch Thần Tinh: “Không biết, trướckhitiếnvàobí cảnh, hắn chỉlàmộtluyện dược sư thất cấp.”

Ô Phượng nhìn Mộ Thần trong màn hình, nói nhỏ: “Có phải làMộ

Thầnquánóng vộirồi không.”

Linh thảo bát cấp đều là thứ rất khó có được, nếu như bị Mộ Thần phá hủy, đó đúng là phung phí của trời.

Nhưng, trước khi mỗi luyện dược sư trở thành luyện dược sư bát cấp, họ đều lãng phí vô số linh thảo bát cấp, đó cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi.

https://thuviensach.vn

Với Mộ Thần mà nói, Kim Dương Quả này hẳn chính là phần linh dược bát cấp thứ nhất bị lãng phí.

Luyện dược sư thất cấp bình thường muốn trở thành luyện dược sư bát cấp, họ đều sẽ tốn một số tiền lớn mời luyện dược sư bát cấp chỉ điểm dẫn đường. Còn như Mộ Thần, không có người hướng dẫn cũng dám tự luyện chế đan dược bát cấp, đây là lần đầu tiên Ô Phượng nhìn thấy.

Bên đan tháp tập trung những luyện dược sư ưu tú nhất thiên hạ, thế

mà luyện dược sư bát cấp bên kia cũng chỉ có ít ỏi vài người. Mộ Thần còn trẻ như vậy, nếu thật sự có thể luyện chế ra đan dược bát cấp, vậy mấy lão già luyện dược sư thất cấp trong đan tháp sợ là đều phải hộc máu.

Ô Phượng nhìn thoáng qua mấy luyện dược sư bên đan tháp, chỉ thấy bọn họ phất tay áo, biểu tình trên mặt tràn đầy trào phúng, như đang nói rằng Mộ Thần không biết tự lượng sức.

Mộ Thần chọn một ngọn núi trống trải luyện chế Kim Dương Đan.

Diệp Thạch thì đi chung quanh bày ra một chuỗi cấm chế, phòng ngừa Mộ Thần đang luyện đan thì bị người ta quấy rầy.

Ngoài bí cảnh.

“Cáttháp phó, trạng thái nàycủaMộ Thần làsắpluyện chế đan dược bát cấpphải không?” Một tu luyện giả ngồi cạnh Cát Nghị hỏi.

Cát Nghị: “Hẳn là vậy.Với trình độ củaMộ Thầnthìluyện chế đan dược thất cấp cao cấp không thành vấn đềgì, căn bản không cần hưng sư động chúngnhư thế.”

“Cáttháp phó, ngươithấyMộ Thần có thể luyệnraKim Dương Đan bát cấpkhông?”

https://thuviensach.vn

Cát Nghị cười khan, vuốt râu mép nói: “Cái nàythì ta không chắc lắm,MộThần làthiếu niên anh tài, có lẽhắn sẽ có thể làm được chuyệnthường nhân không thể.” Cát Nghị ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ không cho là đúng.

“Mộ thiếuđúng làkỳ tài ngút trời,nhưng màhắn mớichỉtiến vào võ tông không lâumà đãmạo hiểm luyện đan dược chế bát cấp,đúnglà có chút nóng vội.”

“Đáng tiếcchoKim Dương Quả,làlinh quả bát cấpđấy, đây chính làthứkhócóđược.”

Trong bí cảnh, Mộ Thần lấy ra đan lô, từ từ nhắm hai mắt, chuẩn bị

luyện đan.

Diệp Thạch rất có kiên nhẫn, vây quanh Mộ Thần, bố trí từng chuỗi cấm chế.

Đứng ở trước đan lô, Mộ Thần đột nhiên mở mắt ra, bắt đầu xử lý các loại linh thảo. Động tác của Mộ Thần lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, cho mọi người một loại cảm giác tự nhiên.

Mộ Thần không biết rằng, ở ngoài bí cảnh có vô số người đang theo dõi hắn.

Thường thì luyện dược sư thất cấp khi luyện đan đều tránh người, còn loại tình huống đặc biệt như Mộ Thần này, toàn bộ quá trình luyện đan đều bị bại lộ.

Luyện đan thuật của Mộ Thần sớm đã xuất danh. Mộ Thần còn chưa bắt đầu luyện đan, thế nhưng tin tức Mộ Thần sắp sửa luyện chế đan dược bát cấp lại lấy sét đánh không kịp bưng tai mà truyền ra ngoài. Tuy rằng không có bao nhiêu luyện dược sư cảm thấy Mộ Thần sẽ thành công, nhưng luyện dược sư tới xem náo nhiệt vẫn nhiều vô số kể.

https://thuviensach.vn

Ô Phượng nhìn Mộ Thần trong màn ảnh, đôi mắt co rút lại. Tuy rằng nàng không hiểu về luyện đan lắm, nhưng nàng lại bỗng nhiên có một loại cảm giác, Mộ Thần rất có thể sẽ thành công.

Bởi vì biểu tình Mộ Thần rất thong dong rất trấn định, tay rất ổn định.

Có rất nhiều luyện dược sư thất cấp khi thử luyện chế đan dược bát cấp, đều là bởi vì khẩn trương mà thất bại.

Ô Phượng nhìn thoáng qua bên đan tháp, giờ phút này bên đấy hội tụ

vô số luyện dược sư, nhân số còn đang không ngừng tăng lên.

Linh hồn lực Mộ Thần điên cuồng xoay tròn, rốt cục hòa tan tất cả

linh dược.

Cát Nghị không chuyển mắt nhìn Mộ Thần, nét khinh miệt trên mặt sớm đã không cánh mà bay.

Không thể nào! Đây là lần đầu Mộ Thần luyện chế đan dược bát cấp mà, nhưng nhìn động tác của hắn vô cùng thuần thục, không nhìn ra chút cảm giác nào là lần đầu tiên hết.

Cát Nghị không biết, Mộ Thần đúng thật không phải là “lần đầu tiên”

luyện đan. Nếu chưa từng luyện giả lập trong Linh Tháp hơn trăm lần, vậy lần luyện đan này của Mộ Thần liền mười phần mười thất bại.

Trong bí cảnh, ánh mắt Mộ Thần hóa thành màu bạc, linh hồn lực như

gió xoáy, vận chuyển rất nhanh.

“BáchChuyểnToànĐanPháp?Hắn…” Cát Nghị cau mày, không ngờ

Mộ Thần ngay cả luyện đan pháp yêu cầu cao như vậy cũng nắm giữ được, đây có chỗ nào như là thiếu niên hai mươi tuổi chứ!

Ô Phượng nhìn vẻ mặt mọi người bên đan tháp đều là sợ hãi than, khiếp sợ, không dám tin. Ô Phượng quay lại nhìn về phía Mộ Thần, sắc mặt https://thuviensach.vn

tăng thêm vài phần thận trọng, “Chẳng lẽ, hắn thật sẽ thành công?”

“Chuẩn bị ngưng đan kìa.” Một luyện đan sư thất cấp nói.

Trong bí cảnh, Mộ Thần đột nhiên mở to mắt, linh hồn lực khổng lồ

phóng ra, một lò đan dịch chia thành sáu phần, từ từ ngưng lại thành đan dược.

Ánh mắt Mộ Thần biến thành kim sắc, sáu phần đan dịch không ngừng áp súc.

Mộ Thần đang luyện đan, chợt lôi vân xa xa bỗng nhiên tụ tập lại.

Diệp Thạch nhìn lôi vân xa xa, trong lòng rầu rĩ, ngày hôm qua có lôi vân, hôm nay lại có, xem ra trong bí cảnh lại có thêm võ tông.

Võ tông trong bí cảnh càng nhiều thì càng phiền toái, hy vọng người này không phải là bên Trang Cẩn.

Diệp Thạch thu hồi tầm mắt của mình, chuyển ánh mắt tới trên người Mộ Thần đang tập trung luyện đan.

Bên phía Trang Cẩn, Thạch Kinh Thiên nhìn Tằng Mặc đang thăng cấp, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị nồng đậm. Mộ Dung Vũ thăng cấp, Tằng Mặc cũng thăng cấp, hiện tại chỉ còn lại hắn. Cảm giác bị mọi người áp chế

không thở nổi thật sự không tốt chút nào, Thạch Kinh Thiên chỉ cảm thấy trong lòng áp lực vô cùng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

280. Chương 280

Trong bí cảnh.

“Cát sư tỷ nhìn kìa, là lôi vân đó! Xem ra là lại có người thăng cấp.”

Cát Tiểu Điệp gật đầu, có chút gian nan nói: “Đúng là vậy.”

Lần này đan tháp phái tới mấy cao thủ võ hoàng, Cát Tiểu Điệp còn tưởng rằng bằng vào thực lực của đan tháp, dù không thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thì cũng có thể vô tư muốn làm gì thì làm. Kết quả, bên trong bí cảnh, võ tông từng người từng người hiện ra, võ hoàng còn không giữ mạng được, chứ đừng nói tới võ vương.

Không phải là trước ba mươi tuổi trở thành võ tông là chuyện rất khó khăn sao? Tại sao bây giờ lại nhảy ra nhiều cao thủ như thế?

Khóe miệng Cát Tiểu Điệp hiện ra tia cười khổ, nhịn không được có cảm giác mờ mịt.

“Sư tỷ, nghe nói lúc trước người thăng cấp chính là tình nhân Trang Cẩn, người hôm nay cũng có thể là tình nhân Trang Cẩn luôn đấy. Tên Trang Cẩn kia thật may mắn mà.” Một thiếu nữ có hơi ghen tỵ nói.

Cát Tiểu Điệp híp mắt nói: “Trang Cẩn là thiên mệnh chi tử, nếu giao hảo với hắn thì có thể đạt được chỗ tốt lớn.”

https://thuviensach.vn

“Cái này thì không chắc lắm, lúc trước ta còn nghe nói Trang Du là thiên mệnh chi tử, kết quả thì sao, Trang Du khắc chết toàn bộ tình nhân của hắn đấy thôi.” Thiếu nữ bên cạnh Cát Tiểu Điệp không cho là đúng mà nói.

Cát Tiểu Điệp cúi đầu ngẫm nghĩ, mệnh số Trang Du như là bị sửa đổi, chuyện xấu này hơn phân nửa là do Mộ Thần.

“Nếu như hai người liên tiếp thăng cấp võ tông đó đều là tình nhân Trang Cẩn, như vậy lần sau Mộ Thần gặp được Trang Cẩn, chỉ sợ là phải chịu thiệt.”Cát Tiểu Điệp như có điều suy nghĩ.

“Thật đúng là vậy, nhưng Mộ Thần cũng không phải dễ chọc, với lại Bạch Diên Tinh cũng đã thành võ tông.”

Bạch Diên Tinh cũng rất lợi hại, chỉ cần ra chiêu luyện trận nhập thể, những võ tông bình thường căn bản không phải là đối thủ của y. Lúc trước, nếu không phải do tên tình nhân võ tông của Trang Cẩn dựa vào Linh Tháp, nói không chừng đã thua ở trên tay Bạch Diên Tinh rồi.

…

“Tưởng thiếu, lại có người thăng cấp võ tông!”

Tưởng Phong gật đầu đáp lại: “Ừ.” Trước kia Tưởng Phong cảm thấy chính mình coi như cũng là một nhân vật, hiện tại mới biết được, mình căn bản gì cũng không phải.

“Phương hướngkia hìnhnhưlà hướngđoàn người Trang Cẩn đi trước đó.”

Nhắc tới Trang Cẩn, Tưởng Phong nhịn không được nghĩ tới Thạch Kinh Thiên cùng vị Thạch Vi – phó tháp chủ minh văn tháp. Hai người kia, đều rất âm ngoan.

https://thuviensach.vn

Lúc trước cái minh văn không đầy đủ kia là hắn “ngoài ý muốn” có được, giờ xem ra đó không phải là ngoài ý muốn, mà là có dự mưu.

Thạch Vi mơ ước vị trí tháp chủ minh văn tháp đã lâu, lão đã sớm bắt đầu mưu đồ, thật giận chính mình bị gương mặt hiền lành kia của lão lừa gạt lâu như vậy mà không hề hay biết.

Thực lực Thạch Kinh Thiên trước đó đã mạnh rồi, cũng không biết hiện tại đã tới tình trạng gì.

“Đi nhanh đi, người khác có thăng cấp võ tông hay không cũng không có liên quan gì tới chúng ta, tìm thêm nhiều linh thảo mới là chuyện quan trọng.” Tưởng Phong nói.

“Các ngươi nhìn bên kia…” Một người bên cạnh Tưởng Phong bỗng nhiên hô lên.

“Mây màu hoàng kim? Nhiều như thế…” Tưởng Phong nhịn không được mà nói nhỏ.

“Tưởng thiếu, đây là lại có người sắp thăng cấp võ tông sao? Đây là loại lôi kiếp gì thế? Nhìn khủng khiếp ghê! Người thăng cấp là ai vậy nhỉ?”

Một thiếu nữ tràn đầy tò mò mở miệng.

Tưởng Phong nhìn không trung, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang.

“Đây không giống như là lôi kiếp thăng cấp lắm!” Tưởng Phong trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói.

…

Trong bí cảnh, Mộ Thần hết sức chăm chú luyện đan, hết thảy chuyện chung quanh đều bị hắn che chắn lại.

https://thuviensach.vn

“Đan vân, là đan vân!” Một tu luyện giả bên phía đan tháp cả kinh kêu lên.

“Đan vân đến,chuyện nàyđại biểu đan dược bát cấpsắpxuất thế.”

“Một đám, hai đám…sáuđám,sáu đámđan vân! Sáu viên đan dược bát cấp sắp xuất thế! Thật là đáng sợ, không ngờ lại có tới sáu viên đan dược bát cấp.” Không biết là ai kêu một tiếng, đám người nhất thời sôi trào đứng lên.

Vẻ mặt Cát Nghị vô cùng cứng ngắc, sáu viên đan dược bát cấp, ôi thần linh ơi!

Lần đầu tiên Mộ Thần luyện đan dược bát cấp, lại có thể luyện chế ra sáu viên, là SÁU VIÊN đó! Đây còn là người sao? Hắn thật sự là lần đầu tiên luyện chế đan dược bát cấp?

Nếu có thể đưa tới lôi vân, như vậy đã nói lên rằng đã nắm chắc thành đan.

“Bạch Thần Tinh,con rể của ngươi đúng là quálợi hại.” Hà Hiền nhịn không được nói với Bạch Thần Tinh.

Cho dù là luyện dược sư bát cấp kinh nghiệm rất phong phú, thì một lò đan dược bát cấp luyện ra cũng nhiều nhất là ba bốn viên mà thôi, còn Mộ

Thần vừa ra tay chính là sáu viên, thật sự quá đáng sợ.

Bạch Thần Tinh hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi: “Đan kiếp!”

Vẻ mặt Hà Hiền nhất thời thay đổi, ông đắm chìm trong kinh hãi khi đan dược bát cấp thành hình, nên đã quên mất chuyện đan kiếp.

Đan dược bát cấp là thứ tạo hóa đoạt thiên địa, một khi thành hình sẽ

dẫn phát ra đan kiếp đáng sợ. Đan kiếp khác với lôi kiếp thăng cấp, có thể

https://thuviensach.vn

thay người nhận đan kiếp.

Thường thì luyện dược sư sẽ không khuyết thiếu bằng hữu, luyện dược sư bát cấp càng là giao hữu khắp thiên hạ. Nếu như luyện dược sư bát cấp luyện ra được đan dược bát cấp, thường thì sẽ có võ tông, thậm chí võ tôn xung phong nhận việc hỗ trợ ngăn cản đan kiếp.

Nhưng mà hiện tại Mộ Thần đang ở trong bí cảnh, tu luyện giả ở chỗ

này cho dù có nguyện ý hỗ trợ, thì cũng không nhúng tay vào được.

Đan kiếp của đan dược bát cấp không phải là nhỏ, hơn nữa, Mộ Thần còn luyện ra tới sáu viên!

Nghĩ đến đan kiếp, sắc mặt của rất nhiều võ tôn ở đây đều trở nên kỳ

lạ, đan dược bát cấp trân quý như vậy, nếu như bởi vì không có người chắn kiếp mà bị đánh thành tro bụi, như vậy thì hơi vui đó.

Với uy lực của đan kiếp bát cấp, chỉ cần một hai phát là đủ để đánh đan dược thành tro bụi. Mà khi đan kiếp không thấy bóng dáng đan dược, nó sẽ chuyển mục tiêu về hướng luyện dược sư. Một tuyệt thế thiên tài như

Mộ Thần, nếu như bị đan kiếp đánh thành tro bụi, như vậy chuyện vui sẽ

càng lớn.

“Đan kiếp thật kìa, thật sự là đan dược bát cấp đấy.” Một tu luyện giả

bên đan tháp kinh hô.

Một đám luyện dược sư bên đan thấp nhất thời sôi trào lên, đan kiếp đánh xuống chứng tỏ đan dược bát cấp quả thật đã luyện thành, vô luận cuối cùng đan kiếp có thể bị ngăn cản hay không, Mộ Thần đều là luyện dược sư bát cấp hàng thật giá thật.

“Quá dọa người rồi, gia hỏa kia mới bao nhiêu tuổi chứ!”

https://thuviensach.vn

“Có hình ảnh không? Có ai ghi hình lại không?” Một vị luyện dược sư

đột nhiên mở miệng hỏi.

Lời nói vừa ra, luyện dược sư ở đây nhất thời ồ lên.

Mọi người hỏi một vòng, phát hiện không có một ai ghi hình lại.

Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều không nghĩ Mộ Thần có thể thành công, vì thế cũng không coi trọng, kết quả…

Hình ảnh luyện dược sư bát cấp luyện đan tuyệt đối là vật báu vô giá, luyện dược sư thất cấp muốn quan sát luyện dược sư bát cấp luyện đan, dù có thỉnh cầu bảy tám chục lần cũng không nhất định sẽ được cho phép.

Luyện dược sư ở đây một đám đều đấm ngực dậm chân, cùng đám tu luyện giả ngay từ đầu cho rằng Mộ Thần không biết tự lượng sức mình nên không nhìn kỹ, thì càng hối hận không ngừng.

Những luyện dược sư đó thấy được toàn bộ quá trình của Mộ Thần đã xem như là may mắn, nhìn một nửa thì cũng có thể coi như là có phúc, thảm nhất chính là những người nghe được tin tức, nghĩ đi tới rồi lại không có tới, chờ tới lúc chạy tới thì Mộ Thần đã luyện đan xong.

Có một luyện dược sư thất cấp vừa mới chạy tới, chỉ thấy được một màn đan kiếp đánh xuống, bởi vì quá mức hối hận, quá mức kích động, không ngờ lại trực tiếp ngất xỉu.

Rất nhiều luyện dược sư nhìn chằm chằm vào Mộ Thần, trong mắt lộ

ra quang mang phấn khởi.

…

Mấy trưởng lão võ tôn của Mệnh Tộc nhìn một màn này, sắc mặt khó coi vô cùng.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt đám người Mệnh Tộc không dễ nhìn, sắc mặt Bạch Thần Tinh cũng không dễ nhìn.

“Mộ Thầnlàm gìluyện nhiều đan dược bát cấp ra như vậy, luyện một viên, haiviênthìkhông sao, mộttênvõ tôngnhưhắn luyện chế nhiều đan dược bát cấp như vậy làm chi, bản thân hắntự tìm đường chết còn muốn liên lụy Diên Tinh.” Sắc mặt Bạch Thần Tinh khó coi.

Tuy nói đan kiếp sau khi đánh nát đan dược thì chỉ biết xuống tay với luyện dược sư, nhưng Diên Tinh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Mộ Thần.

Ô Phượng: “…” Lời này của Bạch Thần Tinh, thật đúng là thiếu đòn.

“Mộ Thần làm gì luyện nhiều đan dược bát cấp ra như vậy, luyện một viên, hai viên thì không sao”, lời như thế, không ngờ Bạch Thần Tinh cũng nói ra được.

Nhưng lần này Bạch Thần Tinh thật sự không phải cố ý kéo cừu hận, đan kiếp bát cấp không phải là nhỏ, huống chi Mộ Thần lại luyện chế ra nhiều đan dược bát cấp như vậy, đan kiếp này, sợ là có thể so sánh với lôi kiếp khi võ tông thăng cấp võ tôn.

Ô Phượng không biết, lúc Mộ Thần luyện đan giả lập trong Linh Tháp, đan tháp chỉ biết giả lập luyện đan, nhưng không có giả lập đan kiếp.

Mộ Thần là người dị thế, chưa từng thấy qua đan kiếp, tuy rằng có nghe nói qua, nhưng lại chưa từng coi trọng.

Bên trong bí cảnh, Diệp Thạch xông lên trước, một quyền đánh về

phía đan kiếp, sau đó liền bị đan kiếp đánh bay ra ngoài.

Mộ Thần nhìn đan kiếp dày đặc trên bầu trời, lúc này mới ý thức được không ổn.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần thấy Diệp Thạch bị đánh bay, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, lấy thực lực võ tông sơ cấp của Mộ Thần, sau khi luyện chế xong sáu viên đan dược bát cấp, giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà.

Diệp Thạch xoay người nhảy dựng lên, lần thứ hai đánh về phía đan kiếp.

Diệp Thạch không hiểu lắm về đan kiếp, nhưng lại biết một chuyện: đan kiếp sau khi đánh nát đan dược, không có mục tiêu, lập tức sẽ đánh tới luyện dược sư, thẳng đến khi luyện dược sư bị đánh chết, đan kiếp mới tạm ngừng.

Đối mặt với đan kiếp hủy thiên diệt địa, Diệp Thạch không hề sợ hãi, nhưng nỗi lo lắng về Mộ Thần lại áp chế hết thảy.

Từng đạo đan kiếp hủy thiên diệt địa bị Diệp Thạch liều lĩnh chắn xuống.

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch thương tích chất chồng, sắc mặt ngày càng khó coi.

“TiểuĐiệp, đó là lôi kiếpgì vậy?Quả thựcgiống nhưmuốn hủy thiên diệt địa vậy ấy.”

“Khôngphảilà lôi kiếp thăng cấp võ tông,NgũSắcLôiKiếp xuất hiện trướcđó

hìnhnhư

cũng

không

có

thanh

thế

như

vậy.MàNgũSắcLôiKiếplạichính là lôi kiếp cường hãn nhấtkhithăng cấp võ tôngđấy.”

“A! Chẳng lẽ là có ngườiđangthăng cấp võ tôn,thế giới nàyđúnglà đáng sợmà.”

Cát Tiểu Điệp lắc đầu: “Không giống như là lôi kiếp thăng cấp võ tôn,nónhư là đan kiếpấy.”

https://thuviensach.vn

Cát Tiểu Điệp vừa nói xong, nhất thời một mảnh ồ lên, “Đan kiếpá?

Trong bí cảnh chẳng lẽ có luyện dược sư bát cấp?”

Cát Tiểu Điệp cau mày, luyện dược sư bát cấp? Có khả năng sao?

Nhưng mà, nếu không phải là đan dược xuất thế, vậy làm sao lại có thể có dị tượng như vậy.

“Tiểu Điệp, ngươi thật sự xác định sao? Đan tháp cũng mới có mấy luyện dược sư bát cấp mà thôi.”

Luyện dược sư bát cấp ở Trung Châu đều là nhân vật cấp bậc đồ cổ, mà đám người trong bí cảnh, lớn tuổi nhất cũng không vượt qua ba mươi tuổi.

Cát Tiểu Điệp cười khổ: “Không xác định.”

Tuy rằng dị tượng này cùng với cảnh tượng đan dược bát cấp thành đan nàng từng xem qua cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng Cát Tiểu Điệp vẫn không dám xác định.

Ô Cẩm Tước nhìn không trung, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng không dám tin.

…

“Tiểu thư,tiếng lôi này thật to, hẳn là có ngườidắpthăng cấp.”

“Ta nghĩ hẳnlàkhông phải, võ hoàng thăng cấp võ tông cũng không có thanh thế lớn như vậy.” Ô Cẩm Tước lắc đầu nói.

“Hay làdodịbảosắpxuất thế?”

“Chắc là vậy,trôngnhư làcóđan dược bát cấpsắpxuất thế.” Ô Cẩm Tước nói.

https://thuviensach.vn

“Tiểu thưđúng là biếtnói giỡn,ở đây làm sao cóluyện dược sư bát cấpđược.”

Ô Cẩm Tước cười: “Đúng vậy, là ta hồ đồ,chắclàdodị bảo xuất thế.”

Ô Cẩm Tước nhìn phương xa, trong mắt xẹt qua vài phần kinh sắc, nếu như thật là đan dược bát cấp xuất thế, như thế, trong bí cảnh liền có thêm một luyện dược sư bát cấp.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

281. Chương 281

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn từng vết thương trên người Diệp Thạch, gắt gao siết tay, vô cùng đau lòng.

Mộ Thần nhìn lôi vân trên bầu trời, cố gắng vận chuyển nguyên lực, lại đề không nổi một chút khí lực.

Thấy Diệp Thạch một lần lại một lần đối mặt với đan kiếp, Mộ Thần lòng nóng như lửa đốt, lại không biết phải làm thế nào.

“Đan kiếp sao lại lợi hại như vậy?” Mộ Thần cau mày không hiểu.

Mộ Thần từng đọc đan thư, trên sách miêu tả đan kiếp đều rất nhẹ

nhàng bâng quơ, thế cho nên, Mộ Thần căn bản không coi trọng đan kiếp lắm.

Mộ Thần không biết, phần lớn luyện dược sư bát cấp là cao thủ cấp bậc võ tôn, hơn nữa, bình thường căn bản không cần bản thân luyện dược sư đi ngăn cản đan kiếp, cho nên, lời miêu tả về đan kiếp trong sách cũng không có đặc biệt cường điệu.

“Đan kiếp đương nhiên là lợi hại, nếu đan kiếp đánh nát đan xong, nó sẽ chuyển qua luyện dược sư, chúc mừng ngươi!Tháp chủ đại nhân, ngươi nói coi, nếu như ngươi trở thành một vị luyện dược sư bát cấp đầu tiên bị

đan kiếp đánh chết trong mấy vạn năm nay, cái kiểu chết này thật sự kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, khiến người tỉnh ngộ, tuyệt đối lưu danh sử sách, https://thuviensach.vn

vĩnh viễn lưu truyền đó nha! Tháp chủ đại nhân, giờ ngươi có cảm giác rất vinh quang không?”

Một đạo đan lôi đánh lên Mộ Thần, trên người Mộ Thần nhất thời hiện lên một miệng vết thương.

Mộ Thần lấy ra vài kiện pháp khí để ngăn cản đan kiếp, lục cấp pháp khí cơ hồ vừa gặp đan kiếp, đã bị đan kiếp đánh thành tro bụi.

Thất cấp pháp khí dưới đan kiếp cũng chỉ chống đỡ được vài cái.

Thấy tình hình vậy, Mộ Thần nhịn không được đánh chủ ý tới Linh Tháp.

Cảm ứng được tâm niệm Mộ Thần, Tháp Linh lập tức khẩn trương lên, “Ngươi muốn lấy bản Tháp Linh thiên chân khả ái ném ra bên ngoài chắn đan kiếp sao? Ngươi đúng là cái đồ vô tình, lãnh khốc, cố tình gây sự!”

Mộ Thần cười lạnh một tiếng, “Ta vẫn luôn vô tình, lãnh khốc, cố tình gây sự như vậy đấy, giờ ngươi mới biết à?”

Linh Tháp mặc dù tốt, nhưng nếu mệnh cũng bị mất, vậy Linh Tháp có tốt hơn nữa mình cũng không thể dùng.

Huống chi, so sánh giữa Linh Tháp và Thạch Đầu, vẫn là Thạch Đầu quan trọng hơn.

Tháp Linh rên một tiếng, linh quang chợt lóe: “Đan lô! Mảnh nhỏ đan lô! Cái đan lô kia là cửu cấp, có thể ngăn cản đan kiếp!”

Mộ Thần nhíu mày, buông tha ý niệm ném Linh Tháp ra, ngược lại ném ra một mảnh nhỏ đan lô.

https://thuviensach.vn

Mảnh nhỏ đan lô cửu cấp có lực phòng hộ kinh người, đan kiếp cứ

như vậy mà bị ngăn cản, mảnh nhỏ đan lô ở dưới lôi quang lóe ra một chút, thế nhưng không có hư hao gì.

Thất cấp và bát cấp chênh lệch thật lớn, bát cấp và cửu cấp thì càng khác nhau như trời và đất.

Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần ném ra pháp khí, chặn được đan kiếp, nhất thời thở ra một hơi.

Hổ xanh bay lơ lửng trên không trung, vui sướng khi người gặp họa:

“Tiểu bạch kiểm chủ nhân, ta còn tưởng là ngươi sắp tắt rồi chứ, không nghĩ tới, thứ rách nát ngươi thu còn có chút tác dụng nha.”

Mộ Thần không để ý tới lời hổ xanh, không ngừng ném ra mảnh nhỏ

đan lô ngăn cản đan kiếp.

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn thấy đan kiếp đã bị ngăn cản, cuối cùng thở ra một hơi.

“Thứ rách nát này cũng thật lợi hại, không ngờ còn chặn được đan kiếp, bên trong thứ này còn có thứ gì đó có thể hấp thu lôi kiếp thì phải.”

Hổ xanh cổ quái nói.

Tiếng lôi hủy thiên diệt địa không ngừng quanh quẩn trong bí cảnh.

Bên trong bí cảnh, mọi người đều bị tiếng lôi kiếp hấp dẫn, trong nhất thời, chuyện Tằng Mặc thăng cấp võ tông ngược lại không có ai để ý tới.

Mộ Dung Phong nhìn về phía có tiếng lôi, sắc mặt âm trầm.

Trang Cẩn cũng nhìn về hướng đó, cau mày nói: “Tình hình này, hình như là có đan dược bát cấp xuất thế.”

https://thuviensach.vn

Thạch Kinh Thiên gật đầu: “Hơn phân nửa là thế.” Thanh thế như vậy đúng là làm cho người ta sợ hãi, hẳn là không chỉ có một viên đan dược bát cấp xuất thế.

Trang Cẩn nhìn về phía Mộ Dung Phong, trong mắt lấp lánh ánh sao, tràn đầy chờ đợi hỏi, “A Phong, ngươi có cảm thấy mình sắp thăng cấp lên luyện dược sư bát cấp không?”

Sắc mặt Mộ Dung Phong hơi cứng lại, “Nhanh thôi.”

Trang Cẩn tươi cười: “A Phong thật lợi hại.”

Trong lòng Thạch Kinh Thiên hiện lên vẻ trào phúng. “Nhanh thôi”?

Mộ Dung Phong ngay cả đan dược thất cấp cũng còn chưa luyện thuần thục, vậy mà cũng có mặt mũi nói sắp có thể luyện ra đan dược bát cấp, chênh lệch giữa đan dược bát cấp và đan dược thất cấp rất lớn đấy.

“Các ngươi nghĩ, người luyện đan này là ai?” Mộ Dung Vũ hỏi.

Thạch Kinh Thiên âm thầm trào phúng trong lòng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nào có nhiều thiên tài như vậy, hơn phân nửa là cái tên Mộ Thần kia.

“Hẳn là tên kia.” Giang Triệu Lâm không nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn đang nói tới ai.

“Với thanh thế của lôi kiếp này, Mộ Thần sẽ không bị nó đánh chết đấy chứ.” Mộ Dung Vũ cười lạnh.

“Nếu cái tên Mộ Thần kia thật sự bị đan kiếp đánh chết, vậy hắn cũng quá dở rồi.”

Bạch Thần Tinh nhìn thấy lôi vân tiêu tán, lúc này mới thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

“Diên Tinh bị thương nặng quá, thật không biết Mộ Thần đang làm gì, hắn giống như không có một chút chuẩn bị nào với đan kiếp ấy…” Bạch Thần Tinh đầy bất mãn nói.

Ô Phượng nhíu mày, hẳn là Mộ Thần căn bản không biết chỗ lợi hại của đan kiếp.

“Lôi kiếp có hiệu quả thối thể, chỉ cần có thể sống sót dưới lôi kiếp, dù trọng thương, nhưng đối với Diên Tinh thì chỉ có chỗ tốt.” Ô Phượng an ủi.

Bạch Thần Tinh cười khổ, hắn làm sao không biết điểm này, thế

nhưng mà… hắn thật sự đau lòng.

Tuy rằng Diệp Thạch bị lôi kiếp đánh cho cả người là vết thương, nhưng khi nhìn thấy lôi vân tiêu tán, đan dược lơ lửng ở không trung, khóe miệng y vẫn khống chế không được mà cong lên.

“Mộ Thần, đó là đan dược bát cấp sao? Cho ta một viên đi, để ta nếm thử vị nó như thế nào, có ăn ngon không.” Diệp Thạch đưa đôi mắt trông mong nhìn Mộ Thần.

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nghe được lời Diệp Thạch nói, nhất thời có loại xúc động muốn hộc máu, “để ta nếm thử vị nó như thế nào, có ăn ngon không?”

Diệp Thạch này, trừ ăn ra thì còn biết cái gì không!

“Được!” Mộ Thần nghe vậy, không chút do dự đưa cho Diệp Thạch một viên.

Ô Phượng nhìn thấy hình dáng miệng khi phát âm của Mộ Thần, chỉ

cảm thấy vớ vẩn, Mộ Thần lại đáp ứng, vậy mà lại đáp ứng, đây là đan dược bát cấp đó!

https://thuviensach.vn

Công năng chủ yếu của Kim Dương Đan là tăng thực lực của võ tông lên, nhưng dù sao đó cũng là đan dược bát cấp, vì thế nó cũng có hiệu quả

phụ trợ khôi phục thương thế.

Diệp Thạch nuốt xuống một viên đan dược, vết thương trên người phiếm ra một trận kim quang, miệng vết thương nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục lại bảy tám phần.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, ngữ khí nhu hòa hỏi: “Ăn ngonkhông?”

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn Mộ Thần, khóe miệng co giật. “Ăn ngon không”? Đây là đan dược bát cấp đó, hương vị của nó là trọng điểm sao?

“Ăn ngon,nhưng mà chỉ có một xíu hà,chỉnếm rađược một chút hươngvịnên không biếtnói như thế nào.” Diệp Thạch có chút tiếc nuối than, dừng một chút lại nói: “Nhưng mà, ănxong cảm thấy rấtthoải mái, Mộ Thần ngươi cũng ăn một viên đi.”

Mộ Thần nghe lời ăn vào một viên đan dược, trước đó hắn luyện đan dẫn ra không dị tượng nhỏ, chung quanh có không ít người đang giương mắt hổ, những người này đại khái là đang kiêng kị nên không có tới gần.

Nuốt Kim Dương Đan xuống, linh hồn lực cùng nguyên lực của Mộ

Thần trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.

Mộ Thần nghĩ nghĩ lại lấy một viên Kim Dương Đan cho Diệp Thạch, Diệp Thạch xem nó như bảo bối mà dấu đi.

“Đi thôi.”Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Ừm.”

https://thuviensach.vn

Bên ngoài bí cảnh, mọi người thấy thân ảnh Mộ Thần cùng Diệp Thạch biến mất, không khỏi có chút buồn bã thất vọng.

“Đúnglà quá kinh người,không ngờMộ Thầnlạithành luyện dược sư

bát cấp.”

“Luyện đan thuậtcủaMộ Thần sao lại tiến bộ nhanh như vậy?Chẳng lẽ

sau lưng hắn cóvị luyện dược sư lợi hạinàochỉ điểmà?”

“Linh Tháp có thầnkỳ tớivậy sao?Nócó thểlàm chomộtngười tăng lên thànhluyện dược sư bát cấpsao?”

“…”

Ngoài bí cảnh có rất nhiều võ tôn đi đến trước mặt Bạch Thần Tinh lôi kéo làm quen, Bạch Thần Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ cùng người ta lá mặt lá trái.

Trong bí cảnh, Mộ Thần cùng Diệp Thạch tìm một địa phương bí mật trốn vào trong Linh Tháp, dốc lòng tu luyện.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch vừa mới dùng đan dược, cần phải hảo hảo củng cố tu vi.

Trong Linh Tháp có nhiều linh mạch, linh khí nồng đậm, là nơi thích hợp cho hai người tu luyện.

Mộ Thần vừa tu luyện trong tháp chính là hơn nửa tháng, lúc này trong bí cảnh đã qua bốn ngày, đan dược bát cấp không phải là nhỏ, Mộ

Thần tang liền nhị tinh, trở thành võ tông tứ tinh, thực lực Diệp Thạch cũng tăng lên tới cảnh giới võ tông tam tinh.

Vài ngày sau, Mộ Thần cùng Diệp Thạch từ trong Linh Tháp đi ra, Tháp Linh giống như tiễn ôn thần mà đưa hai người ra, miệng căm giận nói https://thuviensach.vn

liên miên: “Hai cáitênbại gia!”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, “Rõ ràngcó rất nhiềunguyên thạch làdota tìm được.”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy! Thạch Đầu rất lợi hại, ngươi đừng để ý tớicái tênTháp Linhđó.”

“Mộ Thần,nó giấu nguyên thạch riêng kìa.” Diệp Thạch rầu rĩ nói.

Mộ Thần nói: “Ta biết.”

Diệp Thạch tìm được bao nhiêu linh mạch bỏ vào trong Linh Tháp, trong lòng Mộ Thần đã tính toán.

Tuy nhiên, mặc dù nguyên thạch có ít đi, nhưng tựa hồ Linh Tháp lại càng trở nên hoàn thiện, rất nhiều tri thức học thuật khi trước không có, giờ

đã có dấu hiệu hiện ra, mà tốc độ thời gian trong Linh Tháp cũng trở nên chậm hơn trước. Bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy, Mộ Thần lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt đối với hành vi của Tháp Linh.

“Chúng ta điđâu giờ?” Diệp Thạch hỏi.

“Trên bản đồ còn có vài địa phươngmình chưa tới, vô luận như thế

nàocũng đi tớinhìnthử đi.” Mộ Thần trầm ngâm một chút rồi nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.”

Hai người đi tới hai địa phương trên bản đồ, phát hiện cả hai đều đã bị

người khác thăm dò qua.

Diệp Thạch nhìn nơi này đã bị đào lên ba thước, uể oải không thôi, may mà một đường lại đây, Diệp Thạch phát hiện được ba cái linh mạch, nếu không là uổng phí mất hai ngày rồi.

https://thuviensach.vn

“Xem ramấyđịa phươngcòn lạiđã không cần đinữa.” Diệp Thạch trầm ngâm nói.

Mộ Thần đề nghị: “Ta cũng nghĩthế, chúng taởngay tại nơi nàymởmột cái đan điếm, bán đandượcđi.”

Lần này, cao thủ đi vào bất kể là ai, dù thực lực cá nhân có lợi hại, nhưng chung quy cũng là nhỏ bé.

Mộ Thần không biết, trong mấy ngày hắn và Diệp Thạch bế quan, trong bí cảnh lục tục có bốn võ hoàng cửu tinh thăng cấp lên võ tông.

Diệp Thạch gật đầu đồng ý: “Được đó!Nhưng mà phải làm sao đểmọingười biết chúng ta ởchỗnàymởđan điếm đây?”

“Chuyệnnày ta đãnghĩ xong rồi.” Mộ Thần búng tay một cái, vô số

Thôn Thiên Phong bay ra bốn phía.

Mộ Thần nhìn Thôn Thiên Phong đã bay xa, cười nói: “Hẳn là khôngquabao lâu, mọi người đềusẽbiết chúng tađang mởđan điếm.”

Diệp Thạch nhìn thấy từng con Thôn Thiên Phong ngậm một khối ngọc giản, bay đi bốn phương tám hướng.

Cũng không lâu lắm, từng khối ngọc giản đã được đưa tới trên tay từng tu luyện giả trong bí cảnh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

282. Chương 282

Trong bí cảnh.

Cát Tiểu Điệp nhìn ngọc bội trên tay, sắc mặt cổ quái.

“TiểuĐiệp,đó làcái gì vậy?” Một thiếu niên bên cạnh Cát Tiểu Điệp tò mò hỏi.

“Là Mộ Thầnđưatới,trongngọc giản nói hắn may mắn luyệnra đượcđan dược bát cấp Kim Dương Đan, hiện nay cóhai viêncòn thừa,người có ýmuốnKim Dương Đan có thể lấy linhthảobát cấpgì đótới đổi tại đan điếmbên cạnhMinhNguyệtĐộngThiêndo hắn mở.” Cát Tiểu Điệp nói.

Một nữ tu kinh hô: “Cái gì?Dị tượngtrước đóthật đúng là đan dược bát cấpxuất thếsao? Ta còn tưởng rằng… Nhưng làm sao có thể? Mộ Thần hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ!”

“Có hai viên Kim Dương Đan còn thừa? Nói như vậy, Mộ Thần không chỉ luyện ra được hai viên Kim Dương Đan?”

“Không phải chứ? Hình như đó là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược bát cấp mà! Lần đầu tiên mà luyện ra được một viên đã tốt lắm rồi.” Một thanh âm có chút hoài nghi vang lên.

Mấy luyện dược sư hai mặt nhìn nhau, trên mặt mọi người đều có chút mờ mịt, phải biết luyện dược sư bát cấp Cừu Tranh Vanh của đan tháp, khi https://thuviensach.vn

luyện ra một lò đan dược bát cấp, bình thường cũng chỉ có được hai ba viên thành đan mà thôi, mà Mộ Thần còn trẻ như vậy, luyện đan thuật có thể

sánh vai với đan tháp hội trưởng sao?

“Ta nghe nói, đan kiếp đánh đan dược xong sẽ chuyển qua đánh luyện dược sư, lúc trước thấy đan kiếp lợi hại lắm mà, Mộ Thần không có bị đánh hả?”

“Nếu hắn còn có thể mở đan điếm trong đây, vậy hẳn là không bị đánh chết.” Cát Tiểu Điệp nói.

“Đan điếm Mộ Thần mở ra chỉ bán Kim Dương Đan thôi sao?”

Cát Tiểu Điệp lắc đầu: “Mộ Thần nói, đan dược thất cấp trong tay hắn cũng có mấy loại: có Tố Tâm Đan giúp võ hoàng đột phá, Linh Hoàng Đan, Phá Tông Đan, vân vân, nếu muốn thì cũng có thể đi tới đổi, cho dù không có linh dược, thì nguyên thạch, pháp khí, thiên tài địa bảo, thậm chí tin tức hữu dụng cũng có thể dùng để đổi với hắn lấy đan dược.”

“Mộ Thần mở đan điếm thật sự là muốn bán đan dược? Không phải là muốn hấp dẫn chúng ta đi qua, sau đó đánh cướp đó chứ?”

Cát Tiểu Điệp không cho là đúng:“Người ta là luyện dược sư bát cấp, cho dù có muốn cướp ngươi, thì trên người ngươi cũng phải có thứ làm người ta động tâm mới được nha!”

…

Đoàn người Bạch gia.

Bạch Thiếu Vũ cầm ngọc giản trên tay, sắc mặt có chút cổ quái.

Bạch Tề Duyệt tiến tới hỏi: “ThiếuVũ,trongngọc giản nói gìthế?”

https://thuviensach.vn

“Trong ngọc giản nói, Mộ Thần mở một đan điếmtrongbí cảnh, cóbán đan dượcbát cấp, lấy linh dược bát cấplàcó thể đổi Kim Dương Đan.”

“Đan dược bát cấp?Trướcđấythật sự là đan dược bát cấp xuất thế

sao?” Bạch Tề Duyệt khiếp sợ nói.

Bạch Thiếu Vũ gật đầu: “Ta nghĩchắc là thế.”

Bạch Tề Duyệt trợn to mắt: “Không ngờDiên Tinh thiếu gialạitìmđượcmộtbạn lữ luyện dược sưbát cấp, ánh mắt củayđộcthật đấy.”

Bạch Cẩm Nhạc mím môi, trong lòng hiện lên vài phần vô lực. Mệnh Bạch Diên Tinh quá tốt đi, có một phụ thân trận pháp sư bát cấp như Bạch Thần Tinh, còn có một bạn lữ luyện dược sư bát cấp săn sóc y tỉ mỉ.

Đám người Trang Du.

Mộ Dung Phong đọc ngọc bội, sắc mặt cổ quái.

“Đã đếnlúcnàymàMộ Thần còn cóthời giannhànnhãmởđan điếm, hắnđúng là bình tĩnh.” Mộ Dung Phong cười lạnh.

Mộ Dung Vũ nhíu mày: “Chẳng lẽ hắn căn bản khôngcoi chuyện cứuKhúc Tâm Dươnglà quan trọng?”

“Aimàbiết hắnđược! Khúc Tâm Dương cũng không phải lão tửcủahắn, hắn không để ý tới cũnglàbình thường.” Tằng Mặc thản nhiên nói.

“Hắn không để ý tới,nhưngBạch Diên Tinh không đến mứccũngkhông để ý tới đi.” Thạch Kinh Thiên cũng thản nhiên nói.

“Trong ngọc giản nói,ở đan điếm có bánKim Dương Đan, xem ra Mộ

Thầnđãthậtsựthành luyện dược sư bát cấp.” Giang Triệu Lâm nhíu mày.

https://thuviensach.vn

Mộ Dung Phong híp mắt: “Ta không tin hắn thật sự lấy Kim Dương Đan ra bán, nói không chừngđó làchủ ý câu cámà thôi.”

“Mộ Thần hung danh hiển hách, có lẽ căn bảnsẽkhông cóaitớimua đan dượcđâu.”

Trong đan điếm Mộ thị.

Mộ Thần nói với hổ xanh: “Ngươi ởchỗnàycanhtiệm, có người tớithìngươiđitiếp đón, nếu ngươi làm tốt, ta có thể ưu tiên đổi lấythứngươi yêu cầu.”

Mộ Thần ở trong tiệm hai canh giờ, không phát hiện có người đến, thật sự chịu không nổi, liền nói với Hổ xanh như thế.

Hổ xanh quơ quơ móng vuốt, nghiêm trang nói: “Yên tâm đi tiểu bạch kiểm, bản tôn làm việcmàngươi còn không tin được sao? Bản tôn đáng tinhơnngươi nhiều, ngươi cáitênngu xuẩn thiếu chút nữatựkhiếnmìnhbịđánh chết, tựa như cáitênluyện đansưvõ thánh luyệntới chết ấy, ha ha ha…”

Mộ Thần đen mặt nói: “Ngươi có thể xử lý tốt thì tốt.”

Hổ xanh gật đầu: “Biết, biết, bản tôn có thể xử lý tốtmọi thứ, ngươi mau vào đi, đừng cho là ta không biếtrằngngươiđangkhông chờ đợi đượcđể

tiến vào trongLinh Tháp lêu lổngvớitức phụ ngươi, ngươi khát khao đã lâu rồiphải không, hử!Thời gian trongLinh Tháp lâuhơn, các ngươi có thể lăn càng thêm tận hứng.”

Mộ Thần đen mặt, biểu tình trên mặt có một vết rách, “Ngươi biết cái gì?”

“Bản tôncó cái gì không hiểu,nhớ lạilúc trước, hỏa linh muội tử muốn theo ta làm loạn một chuỗi tiếp một chuỗi, bản tôn là vạn hỏa mêđấy.” Hổ

xanh đắc ý dào dạt kể.

https://thuviensach.vn

“Ngươicónhiều người theo đuổi như vậysao?Vậy khi ấyngươi làmgì?”

Mộ Thần tò mò hỏi.

Hổ xanh vỗ vỗ bụng: “Uy tình không thể chối từ, bản tônđãnhét bọn họ vàotrong bụngrồi.”

Mộ Thần nghe được lời Hổ xanh nói, nhất thời ác hàn một trận.

Trong bí cảnh, Diệp Thạch nhìn Mộ Thần vừa tiến vào, mở to mắt:

“Sao ngươi lạitiến vào?Không cầncanh tiệm sao?”

“Tađã kêuconhổkiathay tacanh chừng rồi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch: “Con hổ?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nó được không đấy?” Diệp Thạch hoài nghi hỏi.

Mộ Thần híp mắt nói: “Ta kêu Tháp Linh giám sát nó.” Kêu Tháp Linh giám sát con hổ, Diệp Thạch chợt có loại cảm giác con hổ và Tháp Linh sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu.

“Đừng quan tâm tới bọn nó, hiện giờ chúng ta phải cố gắng tăng thực lực lên.” Mộ Thần nói. Sư tử vồ mồi cũng phải dùng hết toàn lực, thực lực bên đám Trang Cẩn kia đến cùng như thế nào, Mộ Thần còn chưa biết tình hình, việc cấp bách là tu luyện.

“Nói cũng phải, bên ngoài cũng không có người đến, Mộ Thần, có khi nào đan dược không bán được không?”

Mộ Thần lắc đầu, “Không biết, hẳn là không tới mức đó, ta đã nhắc con hổ là nếu có đại sinh ý tới cửa thì cho ta biết.”

“Hẳn là chỗ này.” Tưởng Phong đứng xa xa nhìn đan điếm Mộ thị nói.

https://thuviensach.vn

“Tưởng thiếu, thật sự không có vấn đề gì hả? Ta nghe nói Mộ Thần ăn thịt người…” Một thiếu nữ bên cạnh Tưởng Phong run run nói.

Tưởng Phong: “…”

“Ta cũng nghe nói Mộ Thần tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình, ăn tươi nuốt sống.”

“Mấy cái đóđều là đồn bậymà thôi, Mộ Thần hắnlà tình thánh! Tình thánh sẽ ăn thịt người sao?” Tưởng Phong nói.

Mọi người: “…”

Tưởng Phong nhìn đám người, nói: “Các ngươi không đi vàothìta đi vào trước.”

Mấy người cạnh Tưởng Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn chạy tới đuổi kịp Tưởng Phong.

Tưởng Phong mang theo đoàn người đi vào đan điếm, phát hiện trong đan điếm, vậy mà cả một người cũng không có.

Cửa hàng có chút đơn sơ, hai bên kệ giá trong cửa hang đặt đủ loại đan dược.

Một viên Kim Dương Đan được đặt ở trong một hộp thủy tinh giữa cửa hàng, lóe ra kim mang chói mắt.

“Kim Dương Đankìa! Thật sự là Kim Dương Đanđó!” Cho dù đã bị

phong tỏa trong hộp thủy tinh, nhưng đan hương nồng đậm kia vẫn là bay ra được, chỉ ngửi thấy đan hương kia thôi, mọi người cũng cảm giác tinh thần rung lên.

“LàTốTâmĐannày!Luyện dược sư thất cấp thần bíxuất hiện trongkhutrận pháp tháptrước đóquả nhiên là Mộ Thần.”

https://thuviensach.vn

“A! Các ngươi nhìnnày, TinhNguyệtĐan, Tinh Nguyệt Thực cũng ởtrong tayMộ Thần.”

“PháTôngĐan, Linh Hoàng Đan,TuyếtNguyệtĐan,MinhHoàngĐan…

Thiệt nhiều đan dược thất cấp!”

“Nhiều đan dược nhưthế mà saokhông cóai trông coi hết vậy?Không sợ bịcướpsao?”

“Xuy xuy xuy” Một tiếng cười âm hiểm chợt truyền ra.

Mọi người nghe thấy tiếng cười âm hiểm kia, không khỏi có loại cảm giác mao cốt tủng nhiên.

Một con hổ xanh đứng trên hộp thủy tinh, giương nanh múa vuốt nói:

“Dám cướp, bản tôn thiêu chết các ngươi.”

Một thiếu nữ nhìn thấy bộ dáng tiểu hổ ngây thơ khả ái, nhất thời nở

nụ cười, chọc hổ xanh hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

“Các ngươi muốn mua đan à? Các ngươi có thứ gì thích hợp để hiếu kính bản tôn không? Nếu như các ngươi có thứ thích hợp với bản tôn, vậy thứ này cũng có thể đổi cho các ngươi, có thể hết nha!” Hổ xanh vươn ra móng vuốt, vỗ vỗ hộp thủy tinh.

Mọi người nghe lời hổ xanh nói, sắc mặt không khỏi cổ quái.

“Lão hổ, Mộ Thầncó ở đây không?” Tưởng Phong mở miệng hỏi.

“Hắnhả?Hắn khôngcó ở đây, hắnvớitức phụcủahắn đirồi.Ồ, bản tônbiếtngươi, ngươi chính làcái tênngày đó vừa thấy mặt liền hạ độc thủvớitiểu bạch kiểmbiến thái chết tiệt kia.”

“Tiểu bạch kiểm biến thái chết tiệt” không phải là chỉ Mộ Thần chứ?

https://thuviensach.vn

“Xin lỗi, ta không cóthứhữu dụngvớingài.” Tưởng Phong xin lỗi.

“Ngươiđúng là quỷ nghèo.” Hổ xanh bất mãn.

“Có linh mạchkhông?” Tháp Linh lao tới hỏi.

Tưởng Phong lắc đầu: “Không có.”

“Ngươiđúng làtênnghèonàn.” Tháp Linh khinh thường.

“Nhưng mà,tacó mấy tin tứcvềlinh mạch.” Tưởng Phong có chút lo lắng không đủ, nói.

Tháp Linh mắt sáng ngời: “Có tin tứccũng được! Một tin tứcvềlinh mạch đổi một viên đan dược thất cấp.”

Tháp Linh lấy ra một tờ bản đồ, trên bản đồ đã đánh dấu không ít linh mạch, “Nhưng mà, ngươi có biếtchính xáclinh mạchở đâu trên bản đồ

không?”

Tưởng Phong gật đầu, linh mạch hắn biết được cũng không ít, nhưng đa số đều trùng với trên bản đồ. Tưởng Phong đánh dấu hai nơi, Tháp Linh vỗ vỗ cánh, hào phóng cho Tưởng Phong tùy tiện đi chọn đan.

Tưởng Phong chọn một viên Tinh Nguyệt Đan, một viên Linh Hoàng Đan.

Tháp Linh nhìn Tưởng Phong, nãi thanh nãi khí nói:

“VốnTinhNguyệtĐan làđan dượccó hạn,không phảithiên tài địa bảo cao nhấtsẽkhông đổi,nhưng dongươi là khách quenthứ nhất,vì thế chongươiđó.”

Tưởng Phong sửng sốt một chút, vội vã nói: “Đa tạ.”

Đám người đi cùng Tưởng Phong tới tràn đầy ghen tị nhìn Tưởng Phong, chỉ hai cái tin tức mà đã đổi được hai viên đan dược thất cấp. Tin https://thuviensach.vn

tức của hai cái linh mạch này, rất nhiều người ở chỗ này cũng đều biết được, nhưng đã bị Tưởng Phong giành trước một bước.

Có Tưởng Phong đi đầu, những người khác cũng đều sôi nổi lấy ra linh thảo chờ tiến hành trao đổi, ánh mắt Tháp Linh rất độc, thuận lợi hoàn thành trao đổi cùng với mấy người.

Đám người Tưởng Phong đến, Mộ Thần ở trong Linh Tháp cũng biết, thấy Tháp Linh xử lý không tồi, thế nên Mộ Thần cũng không ra mặt.

“Có rất nhiều linh thảo đưa vào.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu: “Ừ, phải vậy.”

“Đi ra, đi rarồi kìa, thậtsựđi rarồi!”

Đám người Tưởng Phong vừa ra tới, vài đạo thân ảnh lập tức bay vào bên trong cửa hàng.

Trước khi Tưởng Phong đi vào đan điếm, kỳ thật cũng đã có rất nhiều tu luyện giả đến rồi, nhưng do uy danh của Mộ Thần quá đáng sợ, rất nhiều tu luyện giả đều chỉ dám bồi hồi ở bên ngoài, không dám đi vào đan điếm.

Tưởng Phong và lão hổ giao dịch, mọi người đều xem ở trong mắt, chỉ

tin tức của hai cái linh mạch mà đã đổi được hai viên đan dược thất cấp.

Thứ tin tức này chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, tới trước thì được trước, mọi người mắt thấy bởi vì chậm một bước mà bỏ qua đan dược thất cấp, lúc này không còn do dự thêm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

283. Chương 283

Thấy đám tu luyện giả chợt tràn vào, lão hổ ngồi nghiêm chỉnh thành phong cách quý phái.

“Không cần đoạt, không cần đoạt, các ngươi muốn gì? Ai dám đoạt, ai gây chuyện, nhìnxembản tôncó thiêu chếtcác ngươikhông!Xếp thành hangđi.Đi sớmmàkhông biết vàotrước,giờ lạichạy nhưcướp vàođây.Lúc trước sợ chết,bây giờ thì hếtsợrồi à.” Thanh hổ tràn đầy khinh thường nói.

Mấy tu luyện giả nghe được lời lão hổ nói, nhất thời mặt nóng lên.

Trên mình lão hổ nồng đậm khí tức hỏa, khiến cả đám tu luyện giả

không dám chậm trễ chút nào.

“Tôn thượng đại nhân, ta làngườiđivàođầu tiên.” Trầm Yến Thanh lấy lòng nói với lão hổ.

Thanh hổ gật gật đầu, lên mặt nói: “Ừ, ngươicoi nhưlàngười đầu tiên.”

Trên thực tế cơ hồ là có mấy người đồng thời tiến vào, “Ngươi có cái gìđể

đổi?”

Trầm Yến Thanh lấy ra một viên Hải Tâm Diễm Thạch.

Lão hổ vừa nhìn thấy thứ Trầm Yến Thanh lấy ra, nhất thời đôi mắt sáng ngời, “Không tồi, không tồi, bản tônlấyKim…” Dương Đan.

https://thuviensach.vn

“Lấy KimDiễmĐan đổi cho ngươi.” Linh Tháp giành nói. Kim Dương Đan, Kim Diễm Đan, tuy chỉ kém một chữ, nhưng một loại là đan dược bát cấp, một loại là đan dược thất cấp, “Ngươi cáitênquái thai không chân, dámcướp lờibản tôn?” Lão hổ phẫn nộ.

“Ngu xuẩn,thếngươimuốnbị nhét vàotronghầm cầuà?” Tháp Linh cũng không yếu thế.

Thanh hổ rầu rĩ nhìn Tháp Linh, Tháp Linh hừ một tiếng: “Chỉ là mộtviênđáthất cấp mà thôi, nhìnxem ngươi kích độngchưa kìa,thế màcòn có mặt mũi xưng bản tôn?Đúng là cái đồkhôngcókiến thức.”

Lão hổ trừng Tháp Linh, “Ngươithìbiết cái gì, ngươimớingu xuẩn.”

“Nếu nhưngươikhôngmuốnKimDiễmĐanthìcó thể đổi lấy những đan dược thất cấp khác,đandược có hạncũng có thểđổi.”

“Ta muốnTinhNguyệtĐan.” Trầm Yến Thanh lập tức nói.

Thanh hổ gật đầu, giơ móng vuốt lên nói: “Có thể.”

Trầm Yến Thanh kinh hỉ không thôi, đan dược bát cấp thì hắn căn bản không mơ tưởng tới, thật ra hắn chỉ muốn đổi lấy một viên đan dược thất cấp phổ thông, nhưng lão hổ đã nói như vậy, Trầm Yến Thanh liền muốn đổi lấy Tinh Nguyệt Đan.

Nhìn thấy Trầm Yến Thanh đã đổi được Tinh Nguyệt Đan, người xếp hàng phía sau nhất thời trở nên khẩn trương hơn. Đan dược thất cấp trên giá hàng tuy có không ít, nhưng những đan dược quý giá, mỗi loại chỉ có hai ba viên, liền nói thí dụ như Tinh Nguyệt Đan có trọng dụng với võ hoàng, nó chỉ có ba viên.

Mấy tu luyện giả nhìn thấy tình hình này, thầm hận chính mình lúc trước do dự, không có sớm đi vào.

https://thuviensach.vn

Giao dịch tiến hành đâu vào đấy, một số lượng lớn linh thảo cao cấp, nguyên liệu luyện khí, nguyên thạch… được đưa vào trong Linh Tháp.

Đan dược trên giá hàng, từng bình từng bình bị đổi đi.

Mộ Thần không thể không cấp tốc luyện ra thêm một mẻ đan dược thất cấp. Theo từng bình đan dược bị đổi ra, người dũng mãnh tràn vào đan điếm cũng càng ngày càng nhiều, số lượng đan dược thường không theo nổi yêu cầu, Mộ Thần không thể không tăng giá cả lên thêm mấy lần.

Ngay cả như vậy, những loại đan dược tốt cũng có khi gặp phải nguy cơ đoạn hàng.

…

Cát Tiểu Điệp đi cùng mấy người đan điện vào đan điếm Mộ thị, nhất thời trợn tròn mắt.

“Sư tỷ,có quá trờiđan dược thất cấpluôn!”

“Đúng vậy.” Cát Tiểu Điệp kinh ngạc.

“Sao Mộ Thần có thể luyệnra đượcnhiều đan dược thất cấp như

vậytrời!”

“Hắnthật đáng sợ.”

Đan dược thất cấp ở trong đan tháp được coi như bảo bối, ở chỗ này lại giống như hàng tạp hoá, nơi nơi đều có. Cát Tiểu Điệp không khỏi có loại cảm giác thác loạn.

Cát Tiểu Điệp vẫn luôn cho rằng với cái tuổi này mà nàng đã là một luyện dược sư lục cấp, đấy đã không tồi lắm rồi, kết quả, gia hỏa Mộ Thần kia tuổi còn nhỏ hơn nàng, ấy thế mà đã là luyện dược sư cấp tám!

https://thuviensach.vn

“Nha đầu, ngươi có cần gì không?” Thanh hổ bay tới trước mặt Cát Tiểu Điệp, ánh mắt sâu kín hỏi.

“Ta muốn đổi đan dược.” Cát Tiểu Điệp nói.

“Có thể.Nha đầu, nói cho ngươi biết một tin tốt, đan dượctrongbổn điếm ngay vừarồimới lạităng lênmột phần năm giá, ngươi tớiquá trùng hợp, bổn điếm vừa mớităng giá lên xong luôn nha, ngươi tuyệt đối không cần lo lắng,giáđandược trongbổn điếm rấtrẻ,tuy vậy lấy ra ngoài vẫn cóthểchứng minh ngươi là thổ hào, ha ha ha…” Lão hổ nở nụ cười.

Cát Tiểu Điệp: “…” Đó cũng coi như là tin tức tốt?

Mấy người cạnh Cát Tiểu Điệp nghe được lời lão hổ nói, nhất thời có loại xúc động muốn hộc máu.

“Nha đầu, ngươimuốn loại đan nào?” Đôi mắt lão hổ sáng rực, hỏi.

Cát Tiểu Điệp nói: “TinhNguyệtĐan.”

Thanh

hổ

gật

đầu,

mở

miệng

hổ

nói:

“Muốn

đổiTinhNguyệtĐancầnlinh dược bát cấp,nguyênliệu luyện khícùng vớinguyên bộ ngọc giảnkèm theo, nếumuốnđổibằngtin tức linh mạchthìít nhấtphải cótin tứccủa ba cáilinh mạch.”

Cát Tiểu Điệp nhíu mày nghĩ, vận khí Tưởng Phong đúng là tốt, hắn là người đầu tiên đi vào đan điếm Mộ thị, lúc ấy chỉ dựa vào tin tức của hai cái linh mạch mà rất nhiều người cũng biết để đổi lấy hai viên đan dược, lúc này đã là võ hoàng bát tinh.

…

“Ngươicóđitới đan điếmMộ thịchưa?”

https://thuviensach.vn

“Đirồi,gần đâychỗ đólạicó thêmmột loại đandượcthất cấp,nhưng mà,giá cả lạităng lên. Chậc chậc, mới vài ngày thôi mà giá cả đã tăng lên gấp ba rồi.”

“Có thể mua được đã không tồi rồi, ở bên ngoài, đan dược thất cấp chính là có tiền cũng mua không được đâu.”

“Có thể mua thì nhanh chóng mua đi, chỉ sợ để thêm mấy ngày nữa, giá cả sẽ còn tăng lên thêm. Trong bí cảnh này long xà hỗn tạp, tăng lên thực lực mới giữ được tánh mạng!”

“Chỗ đó chủng loại đan dược nhiều, đan dược lục cấp ở đó như là cải trắng ấy, chỗ nào cũng có, còn đan dược ngũ cấp thì căn bản không được xếp lên giá luôn.”

“Phải rồi, ta nghe nói một viên Kim Dương Đan bát cấp đã bị một võ tông mới thăng cấp đổi đi rồi, còn lại một viên, không biết sẽ vào trong tay ai đây.”

“Mộ Thần quá là nghịch thiên, nhanh vậy mà đã là luyện dược sư bát cấp, chỉ cần có đủ thời gian, cái danh luyện dược sư đệ nhất Trung Châu không phải của hắn thì còn của ai nữa.”

“Ta cũng thấy thế.”

“…”

Những cuộc nói chuyện tương tự đồng thời diễn ra trong bí cảnh.

Bên ngoài bí cảnh.

“Lần này Mộ Thầnđếm tiền mệt luôn!” Đám thương gia ban đầu tính chờ bí cảnh mở ra sẽ thu hoạch đồ bên trong, giờ nhất thời trợn tròn mắt.

https://thuviensach.vn

Với việc Mộ Thần vừa làm, người đi ra chỗ đó, trên cơ bản đều là người nghèo.

“NếuMộ Thần cứ như vậy,sáuphầnlinh thảo trong bí cảnh cuối cùng đềusẽvào trong tayhắn.”

“Làm thế nào màMộ Thần luyệnra đượcnhiều đandược như thế?Cái đan điếm kiacủa hắnbán đi nhiềuđan dượcnhư vậy,ấythếmàvẫnkhông có dấu hiệu đoạn hàng.”

“Chậc chậc, nhiều đan dượcghê,córất nhiềuloại làmuốn mua cũng mua không được,mấytiểu tửtrong đóquá may mắn, muốnloạiđangì cũngcó thể

đổiđược.”

…

Bên đám người Trang Cẩn.

Mộ Dung Phong cau mày, mấy ngày nay, người trong bí cảnh cơ hồ

đều đang đàm luận về đan điếm của Mộ Thần.

Cơ hồ tất cả tu luyện giả trong bí cảnh, vừa tìm được thiên tài địa bảo thì đều vội vàng chạy tới chỗ Mộ Thần đổi đan dược.

Đám bọn họ tuy tìm được không ít thứ, nhưng làm sao có thể so với số

lời Mộ Thần lấy được!

“Nghe nói sinh ý bên Mộ Thầnrấttốt, hẳn là hắn đã cóđược trênmấy trăm gốc linh thảo thất cấp,ngay cảlinh dược bát cấp cũng có người cầmtới đổi.” Trang Du chua chua nói.

Mộ Dung Phong nhíu mày, ban đầu hắn còn tưởng rằng đan điếm Mộ

Thần mở ra sẽ rơi đài, nào biết, đan điếm của đối phương thuận lợi đủ

https://thuviensach.vn

đường, hiện tại người trong bí cảnh đều cố gắng tìm kiếm linh vật, sau đó lại vội vàng đến chỗ Mộ Thần đổi.

“Nếu không chúng ta cũngmởmộtđan điếm?” Trang Cẩn chần chờ nói.

Trang Du chết, khiến cho lúc Trang Cẩn tìm kiếm linh vật luôn có chút lực bất tòng tâm, thu hoạch mấy ngày nay của bọn họ cũng không tồi, nhưng lại xa xa không đạt tới mong muốn.

Tìm kiếm linh vật không đạt tới mong muốn, tạo thành kết quả, chính là tu vi đám người Mộ Dung Phong trì trệ không tiến.

Sắc mặt Mộ Dung Phong nhất thời biến đổi, hắn chỉ là luyện dược sư

thất cấp, mà xác xuất thành công luyện ra đan dược thất cấp cũng không cao.

Tuy đám Mộ Dung Phong cũng có được Linh Tháp, nhưng Linh Tháp của bọn họ không có năng lực làm chậm lại dòng thời gian, cũng không có năng lực thu linh mạch.

Mộ Thần là nhờ tài năng thực sự mà lấy được Linh Tháp, còn đám người Mộ Dung Phong đều là nhờ trùng hợp mới lấy được Linh Tháp, chung quy là không giống nhau.

“Mộ Thần còn có năng lực lấylinhmạch, mấy ngày nay,linh mạchbị

hắn lấyđiđã có hơn mườicái.” Trang Cẩn chua chua nói.

Thứ nguyên thạch này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đám Mộ Dung Phong sinh ra ở nước ngoài bần cùng tài nguyên, khát cầu với nguyên thạch càng lớn.

“Các ngươi không thể lấylinhmạch sao?” Trang Cẩn nhìn hỏi đám Mộ

Dung Phong.

https://thuviensach.vn

Mộ Dung Phong lắc đầu: “Không thể.”

Trang Cẩn có chút mất mát: “Ta nghe nói,MộThần là dựa vào Tháp Linh lấylinh mạch, khôngphảicác ngươi cũng có Tháp Linh sao?”

Sắc mặt cả đám Mộ Dung Phong có hơi cứng ngắc. Tháp Linh của bọn họ đều làm theo điều mình cho là đúng, không thể hòa thành một thể, thế nên thực lực không đủ để linh mạch.

…

Trong Linh Tháp.

Mộ Thần vuốt ve Kim Dương Quả trên tay, trong mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa.

Trong hai viên đan dược bát cấp của Mộ Thần, một viên Kim Dương Đan đổi được một gốc Tuyết Linh Tham bát cấp và ngọc giản có phương thuốc về Tuyết Tinh Tham kèm theo, còn một viên thì đổi được Kim Dương Quả mà Mộ Thần đang cầm trên tay.

“Mộ Thần, ngươi lại muốn luyện chế đan dược bát cấphả?” Diệp Thạch đi tới hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Phải.”

Giá trị đan dược thất cấp so với đan dược bát cấp thì kém hơn một chút, người bình thường đều khó ra tay, “không chịu bỏ mồi thì sao bắt được sói”, chỉ có lấy đan dược bát cấp dụ dỗ, đám người kia mới có thể

chịu lấy ra linh dược bát cấp.

Sau khi tiến vào võ tông, lại thành luyện dược sư bát cấp sau, ánh mắt Mộ Thần ngày càng cao, đan dược thất cấp tầm thường đã ít nhập vào mắt Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Nhớ tới đan kiếp, Diệp Thạch không khỏi lòng còn sợ hãi.

Lần trước, y và Mộ Thần thiếu chút nữa đã bị đánh chết tươi, nhưng lần này hẳn sẽ không có thảm như lần trước nữa, sau khi dùng Kim Dương Đan, thực lực Diệp Thạch đã tăng tới võ tông tam tinh đỉnh.

Tới cảnh giới võ tông, mỗi lần tăng lên nhất tinh đều vô cùng khó khăn, đồng dạng, mỗi lần tăng lên nhất tinh, thực lực đều sẽ lột xác thật lớn.

Thực lực Mộ Thần đã đếnvõ tông tứ tinh đỉnh, trong khoảng thời gian này, thực lực lão hổ tăng lên rất nhanh, kéo theo thực lực Mộ Thần cũng tăng lên rất nhiều. Mộ Thần cảm thấy chỉ cần lão hổ tăng lên thêm một ít thôi, thì hắn sẽ đột phá đến cảnh giới võ tông ngũ tinh.

Mấy ngày nay, ban ngày Mộ Thần mở cửa tiệm, buổi tối mang Diệp Thạch đi tìm linh mạch. Linh mạch trong Linh Tháp đã có hơn mười cái, nếu dùng tiết kiệm một chút, hẳn là cũng đủ dùng tới vài năm.

Diệp Thạch có chút nóng lòng muốn thử:“Luyệnthìluyện, thực lực của tađãtăng lên rất nhiều, lần này đốiphó vớiđan kiếp khẳng định sẽ không chật vậtnhưlần trướcnữa.Tuysét đánhcó hơiđauchút, nhưng saukhi hết đau,tốc độtu luyệnhìnhnhưsẽcàng nhanh, thể chất cũng càng tốthơnđó.”

Cảm nhận được dòng nguyên lực mênh mông trong thân thể, nghĩ đến chỗ tốt khi bị sét đánh, Diệp Thạch lại rục rịch lên.

Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, tính tình Diệp Thạch thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh.

Nhưng mà, thứ lôi kiếp này đúng là có thể tẩy kinh phạt tủy, nếu vận dụng tốt mà nói, quả thật cũng là một tài nguyên không tồi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

284. Chương 284

“Không có đan dược bát cấp, lực hấp dẫncủađan điếm đốivới đámtu luyện giảcao thủliền nhỏhơnrất nhiều, ngày maita sẽluyện một lò Kim Dương Đan.” Mộ Thần trầm tư một chút rồi nói.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Cũng tốt, tuy rằng gần đây hấp thu rất nhiều nguyên thạch, nhưng tu vi ta đều khôngthểnàotăng lên, khó trách phụ thân nói,đãvàocảnh giới võ tông,muốn tăngtu vivô cùng khó.”

Mộ Thần “…” Lời này của Diệp Thạch mà để cho mấy võ tông bên ngoài nghe được, nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu. Tốc độ tu luyện như vậy mà còn ngại chậm?

Mộ Thần tại treo lên bảng tạm ngừng kinh doanh bên ngoài cửa hàng, mang Diệp Thạch tìm một địa phương yên lặng, chuẩn bị luyện chế Kim Dương Đan lần thứ hai.

Có một lần kinh nghiệm, lần này Mộ Thần chuẩn bị nhiều hơn lần trước một ít.

Diệp Thạch theo thường lệ bố trí tầng cấm chế thật mạnh bên ngoài.

Ngoài bí cảnh có người nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch đóng cửa tạm ngừng kinh doanh, lại nhìn thấy Diệp Thạch bắt đầu bố trí cấm chế, nhất thời sôi trào.

https://thuviensach.vn

“Nhìn tình hình nàythì chắclà lại muốn luyện chế đan dược bát cấp.”

“Kim Dương Đan trong đan điếmcủaMộ Thầnđãbán sạchrồi còn gì, ta thấy có người cầm Kim Dương Quả đi đổi, hơn phân nửa là lại muốn luyện chế Kim Dương Đan.”

“Lần trước không thấy được, lần này không thể bỏ qua.”

“Lúc này mớiquabao lâu mà hắn lại muốn luyện đan dược bát cấp, không biết lần này có thể thành công hay không.”

“Mặc kệ làcó thành công hay không,đây làluyện dược sư bát cấp luyện đanđó, nhìn một cáicũngđáng giá.”

Cả đám luyện dược sư nhanh chóng chạy đi thông báo, trong chốc lát các luyện dược sư từ mọi nơi như thủy triều tràn vào.

Lần trước, sau khi Mộ Thần luyện đan xong vẫn có rất nhiều luyện dược sư chạy tới đây, tuy rằng không thấy được cái gì, nhưng phần lớn đám luyện dược sư này đều không có rời đi.

Lần này ngay từ đầu khi Diệp Thạch bố trí trận pháp, số luyện dược sư

trong nháy mắt chạy tới đã có tới mấy trăm người.

Ô Phượng nhìn đám luyện dược sư chỉ chớp mắt đã chạy tới đây, sắc mặt kỳ lạ.

Bình thường rất khó gặp được một luyện dược sư thất cấp, nhưng bây giờ chỗ này lại hội tụ tới trên trăm đầu người, sợ là hơn phân nửa luyện dược sư thất cấp ở Trung Châu đều đang ở nơi này, thịnh cảnh như thế

đúng là ít thấy.

Ô Phượng nhìn qua Mộ Thần, cảm xúc nhịn không được mà phập phồng. Mộ Thần có biết chính mình có mị lực lớn, hấp dẫn được sự chú ý https://thuviensach.vn

của nhiều lão quái vật như thế không?

Ở trong bí cảnh, Mộ Thần lấy ra một cái đan lô, một ngọn lửa màu xanh thiêu đốt trên tay Mộ Thần, Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, không ngừng thưởng thức ngọn lửa trên tay, như đang tự hỏi chuyện gì.

Cả đám luyện dược sư gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thần, trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn khó nói thành lời.

“Mộ Thần thật sựlạimuốn luyện chế Kim Dương Đannữa?” Ô Phượng suy nghĩ nói.

Bạch Thần Tinh cười khổ: “Không biết.”

Ô Phượng khoanh tay, con mắt chuyển chuyển. Những luyện dược sư

bát cấp sau khi luyện chế xong một loại đan dược bát cấp, họ đều sẽ nghỉ

ngơi một đoạn thời gian để bổ xung lại tinh nguyên, nhưng Mộ Thần lại không có làm như vậy.

Ô Phượng không biết, Mộ Thần đã dùng Kim Dương Đan, lại tu luyện một thời gian không ngắn trong Linh Tháp, thực lực tinh tiến không ít, thân thể sớm đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.

Bạch Thần Tinh nhìn chằm chằm Mộ Thần, hừ lạnh một tiếng: “Hy vọng lần nàyhắn sẽkhông chật vậtnhưlần trước.”

Ô Phượng nhún vai nói: “Hẳn là sẽ không, nói như thế nàothì hắn cũng là người từng cókinh nghiệm.”

… …

“Bắt đầu, bắt đầurồi!”

Nhìn thấy Mộ Thần mở mắt ra bắt đầu luyện đan, ngoài bí cảnh, hơn một ngàn người đồng thời lấy ra ảnh thạch, bắt đầu ghi hình.

https://thuviensach.vn

Động tác Mộ Thần lưu loát vô cùng, lần trước nhìn Mộ Thần luyện đan cũng rất thong dong, nhưng bởi vì là lần đầu tiên, thế nên vẫn cảm thấy có chút trúc trắc, lần luyện đan này Mộ Thần mới lộ ra một cỗ phong phạm đại sư khó có thể diễn tả.

“BáchLuyệnToànĐanPháp!”

“Trừu TiBácKiển Pháp!”

“HuyễnVânThủ!”

“PhânThủy Lưu Vân Thủ!”

…

Nhóm luyện dược sư tụ chung một chỗ, thỉnh thoảng có người sợ hãi than lên, trên mặt bọn họ mỗi người đều mang theo vẻ kích động khó nói thành lời.

Bên trong bí cảnh, Diệp Thạch mắt không nháy nhìn chằm chằm Mộ

Thần, thỉnh thoảng nhìn lên không trung, như là chờ mong, lại như là kiêng kị.

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Ô Phượng thấy Bạch Thần Tinh vậy thì nói: “ThầnTinh, ngươi không cần khẩn trương như vậyđâu, lần trước Mộ Thần không biếtsựlợi hạicủađan kiếp, lần nàyhắn đãcó kinh nghiệm, sẽ khônggiốnglần trướcnữa đâu.”

Bạch Thần Tinh nhẹ hít một hơi: “Hy vọnglànhư thế.”

… …

Trước cửa đan điếm Mộ thị, một võ hoàng trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ thống hận.

https://thuviensach.vn

“Sao

có

thể

như

vậyđược,mấy

ngày

trướctanhìntrúngTốTâmĐan,nócần phải cóbốngốc linh thảo thất cấpcộngnguyên bộ ngọc giảnkèm theo mớiđổiđược, ta khôngchịu đổi, kết quả, qua thêmhai ngàynữa đãtăng tớisáugốc linh thảo thất cấp cùng ngọc giản, đổi không nổinữa.”

“Mịa!Vẫn là tiểu tử Tưởng Phong kia thông minh,là ngườiđầu tiênđến đổi đan dược.Tiểu tửkiatay không bắtsói,chỉlấy tin tứccủahai cái linh mạchmàđổiđược tớihai viên đan dược,đúnglàlàmngườitahâm mộ ghen tỵmà!”

“Đan điếmnàykhông mởnữa hả?”

“Không thể nào, chủ điếmsẽ nhanh chóngkhai trươnglại thôi, với lại mặc dù giá cả có hơi mắc chút, nhưng vậy cũng đỡ hơn bên ngoài rồi.”

“Các ngươi nhìn kìa…” Trên bầu trời, kim sắc lôi vân đang tụ tập lại,

“Dị tượng cũng như lần trước, là đan dược bát cấp sắp xuất thế!”

“Ta nói sao đan điếm lại đột nhiên đóng cửa, thì ra là do Mộ Thần phải luyện đan.”

“Như vậy, chờ hắn luyện đan xong xuôi, hẳn là đan điếm có thể mở

lại.”

… …

Ngoài bí cảnh, cả đám luyện dược sư đều sôi trào.

“Lôi vântụ lại kìa!Vậy màlại thành công!Thật đúng là tuyệt thế thiên tàimà!”

“Người này đến cùng luyện đan thuật như thế nàovậy!”

Diệp Thạch nhìn không trung, đôi mắt sáng quắc.

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống, Diệp Thạch đã sớm bày trận địa sẵn sàng đón địch, xông lên, không nói hai lời liền đánh về một quyền.

Sau khi dùng Kim Dương Đan, vô luận là thực lực hay là thể chất, Diệp Thạch đều có biến hóa như thoát thai hoán cốt, lôi kiếp lần này không hề đánh cho Diệp Thạch da tróc thịt bong, mà là thật sự bị Diệp Thạch đánh về.

Mắt thấy lôi kiếp bị đánh về, trên mặt Diệp Thạch lập tức hiện lên tiếu dung đắc ý.

Bạch Thần Tinh nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thạch, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tràn đầy sủng nịch nói: “Đứa nhỏ Diên Tinh nàycứ luôn hấp ta hấp tấpnhư vậy.”

“Diên Tinh khôngđượcnuông chiều từ bénênlúc này mới đi xađược!”

Ô Phượng cười nói.

Mộ Thần mở mắt ra, nhìn lôi vân trên bầu trời. Lần này vì bảo hiểm, đan dược Mộ Thần luyện ra vẫn như trước là sáu viên. Vốn thì theo thực lực tăng lên, luyện đan thuật của Mộ Thần cũng có tiến bộ hơn, có thể thử

luyện chế một lần nhiều đan dược hơn.

Lần trước luyện chế xong đan dược, Mộ Thần cơ hồ tinh bì lực tẫn, lần này luyện chế xong đan dược, Mộ Thần lại vẫn có thể cảm giác được nguyên lực đang tự nhiên vận chuyển trong thân thể.

Mộ Thần ăn vào Hồi Nguyên Đan trước đó chuẩn bị, nguyên lực nháy mắt được bổ sung bảy tám phần.

“Oanh.” Mộ Thần xông lên giao chiến cùng lôi kiếp.

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn Mộ Thần Diệp Thạch đang đắm chìm trong lôi kiếp, có hơi hoang mang hỏi: “Haibọn họđang làm gì?”

https://thuviensach.vn

Lần trước Mộ Thần lấy ra mảnh nhỏ kỳ quái có thể chống được lôi kiếp, Ô Phượng còn tưởng rằng lần này hắn cũng sẽ trực tiếp lấy vật kia ra, lại không nghĩ rằng, Mộ Thần lại lựa chọn cứng đối cứng.

Bạch Thần Tinh nhìn, châm chước trong chốc lát mới nói: “Đại kháilà đanglôi kiếp luyện thể.”

Ô Phượng có chút bất đắc dĩ nói: “Người trẻ tuổihiện nayđúnglà quá điên cuồng.”

Bạch Thần Tinh mỉm cười: “Đúnglà tự tìm phiền toáithật, rõ ràng là không cần phảichịuphần tội này.”

Ô Phượng nói: “Trong lần lôi kiếp trước, Diên Tinh không tiếpđượcmấy chiêu, nhưngmàlần này, Diên Tinh ứngphó vớiđan kiếplại rấtthành thạo.Theo ta thấy, Diên Tinhhẳnđã trở thành võ tông tam tinh.”

Bạch Thần Tinh nói: “Hẳn là thế, lôi kiếpcủađan dược bát cấpcũngkhông phải nhỏ, khôngtớitrình độ võ tông tam tinhthì sẽ rấtkhó ứngphó.”

“Mới quamấy ngày thôi màDiên Tinhđã đitới bước này,ThầnTinh, tư

chất nhi tử nàycủangươicó vẻ tốt hơn ngươimột chút đấy.” Ô Phượng cười nói.

Bạch Thần Tinh cũng cười: “Tất nhiên làtahy vọng Diên Tinh có thể

đi xa hơn ta.”

“Luyện thể thuậtcủaMộ Thần cũng không tồi!” Ô Phượng híp mắt nói.

Mộ Dung Phong sở dĩ có thể uy hiếp tánh mạng Diên Tinh, không phải bởi vì bản thân hắn có bao nhiêu lợi hại, mà bởi do Linh Tháp quá lợi hại, Mộ Dung Phong tại cảnh giới võ tông còn phải dựa vào Linh Tháp mới https://thuviensach.vn

đối phó được Diệp Thạch. Ô Phượng vẫn luôn nghĩ, nếu như Mộ Thần không có Linh Tháp, vậy giữa hắn và Diệp Thạch thì ai lợi hại hơn.

Giờ nhìn tình hình này, tựa hồ nếu dùng tay không, Mộ Thần ngăn cản được nhiều lôi kiếp hơn.

“Mộ Thần nhất địnhphảiluyện thể thuậtnhiều hơn, nếu không, chờtới lúcthăng cấp võ tôn, hắnsẽmất mạng.” Bạch Thần Tinh chợt nói.

Ô Phượng sửng sốt, sau đó nói: “Cũngphải.”

Lúc Mộ Thần thăng cấp võ tông đã dẫn phát Ngũ Sắc Lôi, người như

vậy, khi tiến vào võ tôn nhất định sẽ dẫn ra lôi kiếp càng khủng bố. Thế nên trước khi thăng cấp, để lôi kiếp đánh đánh nhiều hơn, thích ứng thêm một chút, cũng không có chỗ hỏng.

Đan kiếp ngày càng khủng bố, Mộ Thần một lần nữa lấy ra mảnh nhỏ

đan lô ngăn cản.

“Mộ Thầnđúng làkhôngcótiền đồ, bịchút vếtthương liền lấy linh khí chắn.” Bạch Thần Tinh khinh thường nói.

Ô Phượng bất đắc dĩ: “Có thể chống đến lúc này đã không tồirồi.”

Vừa nãy Bạch Diên Tinh chống không được, đã sớm đi qua một bên đứng, lúc đó cũng không thấy Bạch Thần Tinh quở trách cái gì, mà thời gian Mộ

Thần chống đỡ so với Bạch Diên Tinh còn dài hơn.

Bạch Thần Tinh hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh thầm nghĩ, tên Bạch Thần Tinh này ngày càng ngạo kiều, tuổi đã bao nhiêu rồi mà còn ngạo kiều, muốn làm loại à!

https://thuviensach.vn

Đan kiếp vừa chấm dứt, Mộ Thần liền thu lại chỗ đan dược, mang theo Diệp Thạch nhanh chóng rời đi.

Thấy thân ảnh Mộ Thần và Diệp Thạch đều đã biến mất, không ít luyện dược sư đều là vẻ mặt tiếc nuối.

“Thậtđúnglà quá kinh người,vậy màlại thành công, ta còn tưởng rằng lần trước là hắnmay mắn chứ.”

“Lần trước thật sự là lần đầu tiên Mộ Thần luyện chế đan dược bát cấp, lần nàycũngthật sự là lần thứ hai.”

“Thủ phápcủa hắnlưu loát sinh độngnhưmây bay nước chảy,đúnglà rất tuyệt.”

… …

Bạch Thần Tinh nhìn đám luyện dược sư quần chúng kích động, nói nhỏ: “Khôngphải chỉlà luyệnrađan dược bát cấpthôi sao, nhìn đám người kia kích độngchưa kìa.”

Ô Phượng cười: “Đây chính là đan dược bát cấpcơ mà, huống chi,mọi ngườiđây không phải là chưatừngthấy sao?Do mới mẻnên mới thế.” Bình thường làm gì có chuyện luyện dược sư ở trước mặt người nhiều như vậy luyện đan, đối mặt với cả đám người, luyện dược sư nào còn có thể luyện ra được đan dược.

“Bạch đạo hữu,con rểnhà ngươiquả là giỏi!”

“Bạch đạo hữu cómột con rể như vậy, ngươi không cần lo lắng không đủ đan dượcnữa rồi.”

“Bạch đạo hữu, ánh mắt con ngươiđúng là quátốt!”

https://thuviensach.vn

“Bạch đạo hữu, tamuốn nhờMộ Thần luyện một lòHuyễnVân Đan bát cấp,tớilúc đó, mong rằngBạch đạo hữu ở trước mặt Mộ Thần nói tốt vài câu.”

…

Một đám cao thủ võ tôn nhất thời nhào tới chỗ Bạch Thần Tinh.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

285. Chương 285

“Hạđạo hữu!” Nguy Bạch Lâu hướng tới Hà Hiền gọi một tiếng.

“Là nguy huynh à, có chuyện gì không?” Hà Hiền hỏi. Nguy Bạch Lâu là tháp chủ luyện khí tháp, cũng có chút giao tình với Hà Hiền, nhưng mà giao tình cũng không sâu.

Nguy Bạch Lâu cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là không ngờ trận pháp tháp lại cất dấu một vị luyện dược sư bát cấp như vậy, Hà huynh, ngươi che dấu sâu quá nha!”

Hà Hiền cười gượng, nói: “Nguy huynh nói đùa, Mộ Thần thật sự quá điệu thấp, thân phận của hắn trong trận pháp tháp chỉ là một trận pháp sư

lục cấp và một tu luyện giả võ hoàng nhất tinh, ta cho dù có nằm mơ cũng thật không ngờ hắn sẽ biến hóa nhanh chóng trở thành luyện dược sư bát cấp, đúng là không ngờ tới.”

“Hà huynh, chẳng lẽ ngươi không phát hiện một chút xíu nào không đúng hết?” Nguy Bạch Lâu hỏi.

Hà Hiền nhìn vẻ mặt Nguy Bạch Lâu, chỉ cảm thấy đối phương như

đang viết trực tiếp mấy chữ “sao ngươi lại có mắt không tròng như thế” lên mặt.

Hà Hiền lắc đầu, cười khổ nói: “Thực xấu hổ, ta chỉ cảm thấy Mộ

Thần có khả năng đang ẩn giấu một chút thực lực, nhưng thật sự không https://thuviensach.vn

nghĩ tới, hắn vậy mà lại ẩn giấu nhiều như vậy.”

Nguy Bạch Lâu nhìn hình ảnh, nói: “Kỳ thật Mộ Thần rất trọng tình nghĩa.”

Mộ Thần là loại người, nếu ngươi phạm đến hắn, hắn sẽ ra tay độc ác vô tình, nhưng chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, hắn sẽ thủ hạ lưu tình với ngươi.

Hà Hiền gật đầu: “Đúng thế.” Hà Tĩnh Nguyệt mà tới đan điếm đổi đan thì đều là lấy giá ổn định thành giao, người khác lại không có đãi ngộ

như vậy.

“Bạch gia thật có phúc.” Hà Hiền nhìn thoáng qua phương hướng Bạch Thần Tinh.

Nguy Bạch Lâu cũng quay qua nhìn phương hướng Bạch Thần Tinh, cười nói: “Quả thật.Nhưng theoquy củ Bạch gia thì song nhikhógảra ngoài, không biếtmấy đồ cổBạch gia có thể buộc Mộ Thầnđi vào BáchSátLuyện Trậnkhông, nếuchọcMộ Thầntức giận, vậyđúng làvui rồi.”

Hà Hiền nói: “Nhìn thái độ Mộ Thần đốivớiBạch Diên Tinhthìbiết, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha Bạch Diên Tinh. Theo ta thấy, cho dù Mộ Thần bị mấy đồ cổ kia chọc tức, hắn cũng sẽ mang Bạch Diên Tinh theo bỏ trốn.”

Nguy Bạch Lâu gật đầu: “Cũng phải.”

… …

Trong bí cảnh.

“Lôi vânvừa nãy hình nhưlà đan vân,chắclà Mộ Thần lại luyện chế

đan dược bát cấp.” Trang Cẩn rầu rĩ nói.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Mộ Dung Phong thay đổi, tên Mộ Thần kia đang suy nghĩ

gì?! Mình nói với hắn việc trao đổi phương thuốc, vậy mà hắn còn luyện đan, mở đan điếm, tu luyện, thăng cấp, một khắc cũng không rãnh rỗi.

Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm sống chết của Khúc Tâm Dương một chút nào sao?

Trang Cẩn đưa ánh mắt sâu kín nhìn Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong chỉ cảm thấy yết hầu mình như bị ngạnh lại, cảm giác khó khăn, áy náy xoay tròn trong lòng.

“APhong,khi nào ngươi mớicó thể luyệnrađan dược bát cấpvậy?”

Trang Cẩn đầy mong chờ hỏi.

“Sẽ nhanhthôi.” Mộ Dung Phong nói, hơi chột dạ tránh ánh nhìn Trang Cẩn.

Trang Cẩn giơ giơ nắm tay, nói: “Cố lên APhong, ta tin tưởng ngươi sẽ khôngkém hơnMộ Thần.”

Mộ Dung Phong cười có chút mất tự nhiên.

“Ta nghe nói, thực lực Mộ Thần đã là võ tông tứ tinh.” Giang Triệu Lâm bỗng mở miệng.

Sắc mặt Mộ Dung Phong âm trầm, bọn họ bảo Mộ Thần đi đổi phương thuốc vào hai mươi ngày sau, ban đầu nghĩ trong hai mươi ngày, năm người đều sẽ thăng cấp võ tông, nhất định có thể tìm về mặt mũi.

Nào biết, không ngờ được Mộ Thần lại thăng cấp nhanh như thế, chiếu theo tình hình hiện tại, cho dù đến lúc đó tất cả bọn họ đều đã thăng cấp võ tông, thì họ cũng chưa chắc đối phó được Mộ Thần, huống chi, bên cạnh Mộ Thần còn có một Diệp Thạch thực lực không kém.

https://thuviensach.vn

“Nhìn tình hình vừa rồi, lần này Mộ Thần hẳn làvẫnluyện đan thành công.” Tằng Mặc trầm ngâm nói.

Trang Cẩn nhẹ hít một hơi: “Trong khoảng thời gian này, bên trong bí cảnh lại cómấyvõ hoàng thăng cấplênvõ tông.”

Nước ngoài có thể có thiên tài, thì ở nơi nhân tài tập trung như Trung Châu, thiên tài cũng không thiếu.

Đại khái là bị Mộ Thần cùng mấy người bên Trang Cẩn kích thích, mấy ngày nay, cả đám võ hoàng đều đang tìm kiếm một bước để đột phá.

Kỳ thật, dù là như thế thì vốn cũng không thể có nhiều võ tông như

vậy xuất hiện.

Nhờ đan điếm Mô Thần mở ra bán các loại linh đan, vì thế võ tông trong bí cảnh mới xuất hiện nhanh chóng như vậy.

Nhóm tu luyện giả nhờ dùng linh đan trong đan điếm Mộ thị mà trở

thành võ tông, sau khi nếm được ngon ngọt lại điên cuồng tìm kiếm linh dược, hướng về phía Mộ Thần đưa đổi, Mộ Thần có không muốn phát tài cũng không được.

Ở trong bí cảnh, thực lực chỉnh thể của tu luyện giả tăng lên, do vậy cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với đám người Trang Cẩn, có nhiều lần Trang Cẩn vừa đuổi tới địa điểm, đồ vật đã bị người ta nhanh chân đến trước lấy đi.

“Trong bí cảnh chỉ có một phầnphương thuốc Phản Linh Đanthôi à?”

Giang Triệu Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Mộ Dung Phong nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”

https://thuviensach.vn

Giang Triệu Lâm lo lắng: “Có thểnào, Mộ Thần kỳ thật đãcóđược phầnphương thuốc Phản Linh Đankhác, cho nên hắnmới không nóng nảy một chút nào hết.”

Mộ Dung Phong xanh mặt nói: “Chắclà khôngcókhả năngnày đâu.”

… …

Đan điếm Mộ thị một lần nữa khai trương, chỉ trong một lát thôi mà tu luyện giả tràn vào vô số kể.

Ngày đầu tiên khai trương lần hai, số lần hoàn thành giao dịch một lần nữa đột phá. Chỉ trong một ngày ngắn ngủn, Mộ Thần lại đạt được hai loại linh dược bát cấp.

Hôm sau.

Một người mặc một bộ áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ bảo hộ

màu đen, toàn thân che kín đi vào đan điếm.

Lão hổ nhìn người nọ, lười biếng hỏi: “TiểuHắc,ngươimuốnloạiđan dượcgì?”

“Ta muốn thăng cấp võ tông.”

Lão hổ liếc mắt nhìn người nọ một cái, thầm nghĩ người cả một thân màu đen này có vẻ đầu óc không được tốt lắm. Võ tông? Ở trong bí cảnh này, mọi người đều muốn thăng cấp võ tông, nhưng mà đại bộ phận đều không thể thăng cấp.

“Chỗ chúng ta có đan dượccóthểgiúpthăng cấp võ tông,đó làTốTâmĐan,PháTôngĐan,vân vân.Mấy thứ này đềurấtquýđấy,TiểuHắc, ngươi xác định ngươi đổiđược à?”

https://thuviensach.vn

Nam nhân áo đen lấy ra một cái hộp ngọc nói với Tháp Linh: “Làm phiền thay ta chuyểnchoMộ đại sư.”

Tháp Linh lóe lóe mắt, nhìn nam nhân áo đen vài lần, cuối cùng nhận lấy hộp ngọc, chui vào trong Linh Tháp.

Diệp Thạch nhìn thấy Tháp Linh tiến vào thì hỏi: “Ngươi lấyvàocái gì vậy? Không phải là thuốc nổđó chứ?”

Tháp Linh xem thường liếc nhìn Diệp Thạch: “Khôngcóvăn hóa thật đáng sợ,đây làlinh dượcđấy.”

Mộ Thần mở hộp ngọc ra, đôi mắt lập tức co lại.

“Là trái câygì vậy?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Hồi Hồn Quả.”

Diệp Thạch trợn to mắt: “Cái gì? Hồi Hồn Quả? Đó không phải là…”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Chính xác,đúnglànhưngươinghĩ.”

Diệp Thạch mở to mắt nói: “Đâyđúnglà người tốtmà!CứvậymàđưaHồi Hồn Quảvớingọc giảntới đây luôn!”

Mộ Thần cười bất đắc dĩ: “Ngươicho rằngngười ta là Bồ Tát à?

Trênngọc giản này chỉ có năm chữ,‘Chủ dược Phản Linh Đan’.”

Diệp Thạch: “…”

“Đi thôi, chúng ta đi ra ngoàigặpngười này.” Mộ Thần đứng dậy nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được!”

Đối phương hào phóng như vậy, cái gì cũng không muốn mà đã trực tiếp đưa trái cây tới đây, hẳn là không khó chơi hơn tiện nhân Trang Cẩn https://thuviensach.vn

kia. Một Trang Du vừa đi thì một Trang Cẩn lại tới, không hiểu tại sao luôn có người đối nghịch với mình!

Thân ảnh Mộ Thần và Diệp Thạch đột nhiên xuất hiện trong đan điếm, cả đám tu luyện giả không khỏi ngây người, sau khi phục hồi lại tinh thần thì mọi người sôi nổi cung kính chào hỏi cùng Mộ Thần.

“Xin lỗi các vị,đan điếm bỗngcó việcgấp, hôm nay không tiếp tục kinh doanhđược, ngày khác các vị lại đếnnha.”

Mộ Thần đã nói như vậy rồi, đám tu luyện giả dù có không muốn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Không quá một hồi, trong cửa hàng, trừ nam nhân áo đen kia còn ở thì tất cả đều lui sạch sẽ.

“Thứ kialàdongươi đưa tới?” Mộ Thần đánh giá nam tử đối diện, hỏi.

Nam nhân áo đen gật đầu: “Đúngthế.”

“Ngọc giảnởđâu?” Mộ Thần hỏi.

“Ta đặt ởmộtnơi khác.” Nam nhân áo đen thản nhiên trả lời.

“Thế ngươi muốn cái gì?”

“Ta muốn thăng cấp võ tông.” Nam nhân áo đen nói.

Nếu chỉ là muốn thăng cấp võ tông thì hẳn là cũng không có gì quá ghê gớm, khí tức người này đã đến võ hoàng cửu tinh đỉnh, chỉ kém một bước thôi là có thể trở thành võ tông ngay.

“Tađãhạ cấm chế trên người mình, nếu như trong vòngmột tháng mà ta không thểtiến vào võ tông,như vậy tasẽ tự bạo mà chết,mànếu như ta tự bạo https://thuviensach.vn

mà chết,vậy cáingọc giảnkiacũng sẽ vỡ vụn.” Nam nhân áo đen nói với ngữ

khí bình tĩnh.

Diệp Thạch ngốc hồ hồ nhìn nam nhân nọ, ánh mắt trừng lớn, “Ngươi hạ cấm chếcho chính mình?Ngươicần gì phải làmnhư vậy?Một võ hoàng cửu tinhnhư ngươi cần gì phải suy nghĩ không thông như thế?”

“Tađã chịu đủ,ta thật sựđãlàm võ hoàng cửu tinhđủ lắm rồi!!” Nam nhân áo đen có chút điên cuồng nói lớn.

Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: “Ngươi là Liệt Hình Thiên?”

Nam nhân áo đen thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thạch, không có đồng ý, cũng không có phản bác: “Cứcoinhư vậyđi.Nếu các ngươi có thể giúp ta thăng cấp võ tông, ngọc giảnkiata sẽ tựdânghai taylên đưa,cònnếu không thể, vật kia cũngđành phảiđồng thời hủy diệt cùng ta.”

Mộ Thần truyền âm hỏi Diệp Thạch: “Liệt Hình Thiên là aivậy?”

Diệp Thạch lập tức truyền âm lại: “Tatừngnghe phụ thân nói, Liệt Hình Thiên đã từng là một tuyệt thế thiên tài, tu luyệnLụcKiếmTiênkhó cóthểchốngđỡ, am hiểu vượt cấp khiêu chiến.”

“Mới mười chín tuổimàngười nàyđãlà võ hoàng cửu tinh,thế nhưng từ

đótớimười nămsau,hắnvẫnluônở cảnh giớivõ hoàng cửu tinh. Hắn trước sau đã từng thử ba lượt đột phá võ tông, đều thất bại hết. Mà tuy rằng hắn vẫn luôn là võ hoàng, thế nhưng võ tông chết trên tay hắn lại không dưới hai bàn tay.”

Mộ Thần nhíu mày. Liên tục thất bại ba lượt, nếu vẫn không thể đột phá võ tông, vậy hy vọng sau này sẽ càng ngày càng nhỏ bé, khó khăn sẽ

càng lúc càng lớn.

https://thuviensach.vn

“Đan dược đột phá võ tông bình thường hẳn cũng đã không còn hiệu quả gì với ngươi đúng chứ?” Mộ Thần nói.

Rất nhiều đan dược đột phá võ tông đều chỉ hữu hiệu trong lần đầu tiên dùng, hiệu quả sau này lại rất nhỏ, thậm chí còn phản tác dụng.

Nam nhân áo đen gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“TốTâmĐanthì sao?” Mộ Thần hỏi.

Nam nhân áo đen lắc đầu, “Cònchưa dùng.”

Mộ Thần vươn tay nắm cổ tay nam nhân áo đen, vận nguyên lực dạo qua một vòng, sau đó có chút bất đắc dĩ nhíu mày.

Sau mỗi lần đột phá thất bại thì vách chướng đột phá võ tông lại dầy hơn một phần, Mộ Thần có thể cảm nhận được, tầng vách chướng kia dầy khó nói thành lời.

Tháp Linh loạng choạng nói nhỏ trong thức hải Mộ Thần, “Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa.Vách chướng thăng cấp dầy nhưthế,vô vọng hơn cả

vô vọng luôn!”

Lão hổ nằm trên đỉnh đầu Mộ Thần, vui sướng khi người gặp họa nói:

“Tiểu bạch kiểm chủ nhân,hình như ngươigặpđượcmột vấn đề khó khăn không nhỏthì phải!”

Diệp Thạch tò mò hỏi Mộ Thần: “Thế nào?”

Mộ Thần lắc đầu: “Không ra làm saocả, ‘Tận nhânlực –trithiên mệnh’*thôi.”

*Cố gắng hết tài năng của bản thân thì mới hiểu được trời ban cho ta cái gì

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đánh giá nam nhân áo đen vài lần, âm thầm nghĩ quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm cho không, cái người “hắc quỷ” này thật sự đã ra cho hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghe nói những người tu luyện Lục Kiếm Tiên đều là kẻ điên, người này thật đúng là vô cùng điên, không thành công liền tự bạo.

Mộ Thần có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, sự tồn tại của võ hoàng cửu tinh như vậy ở nước ngoài đã coi như là tồn tại cao nhất rồi, kết quả, không ngờ ở Trung Châu lại có người bởi vì vẫn luôn là võ hoàng cửu tinh mà xấu hổ muốn tự tuyệt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

286. Chương 286

Mộ Thần khoanh tay đánh giá nam nhân áo đen, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Chínhngươi đã cóchuẩn bịgì chưa?”

Nam nhân áo đen lấy ra một cái thiết cầu vết tích loang lổ, giao cho Mộ Thần rồi nói: “Đây làthứta tìm được trong một dimậtvõ tông, ngườiđó cũngđã từng thăng cấp thất bại hai lần,sau đấy người đócuối cùngcũngthăng cấp,không biết có phảicó liên quan tới cáithiết cầunày không.”

“Mộ Thần, thứ này nhìn cóhơiquen.” Diệp Thạch bước tới quan sát rồi nói.

Mộ Thần gật đầu: “Hình như là từng nhìn thấy rồi.”

Mộ Thần từ trong Linh Tháp lấy ra một cái hộp gấm, trong hộp gấm là một thiết cầu nhìn không khác lắm với thiết cầu mà nam nhân áo đen lấy ra.

Thiết cầu trên tay Mộ Thần là do lúc trước Mộ Thần có được trong di mật Kim gia, Mộ Thần vẫn luôn không hiểu nó là cái gì.

Hai khối thiết cầu vừa gặp nhau, chúng đồng thời nở rộ ra kim quang, vậy mà lại nhanh chóng dung hợp làm một, hóa thành màu hoàng kim, mặt ngoài quả thiết cầu hoàng kim hiện lên một ít văn tự kỳ quái.

“Cái gìthế?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Mộ Thần thản nhiên: “Là mộtloạiminh văn trợ giúp võ hoàng thăng cấp võ tông.”

“CóTốTâmĐan,Linh Tông Trận,với lại thêmcái minh văn nàynữa,vậy đãđủchưa?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần lắc đầu thở dài: “Không biết, hẳn là có chút cơ hội.”

Diệp Thạch thật cẩn thận mà hỏi: “Có bao nhiêu cơ hộivậy?”

“Haiphần.” Mộ Thần châm chước nói.

Diệp Thạch nghe được câu trả lời từ Mộ Thần, nhất thời có loại cảm giác muốn ngã bất tỉnh, “Mới haiphần thôi á?!”

Diệp Thạch nhìn thoáng qua nam nhân áo đen, nghĩ thầm người này chết chắc rồi. Đan dược, trận pháp, minh văn, ba loại đều dùng mà cũng chỉ

có hai phần cơ hội, người này nhất định sẽ tự bạo mà chết.

Mộ Thần: “Không chừng cònlà chưa được hai phần ấy.” Loại tình huống này của Liệt Hình Thiên cơ hồ có thể xưng là bệnh nan y.

Diệp Thạch nhíu mày: “Vớiba loại thủ đoạnđó màhaiphầntỷ

lệcũngkhông có sao?” Y rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người Liệt Hình Thiên rất cường thịnh, chỉ kém một chút thôi là đột phá được võ tông rồi.

“Kỳ thậtlàcó một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần.” Mộ Thần trầm tư một chút mới nói.

“Làgì?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“LàLinh Tâm Đan. Có thể hiểu đượclàkhi đến một cảnh giới, có loại đan dược nàythì sẽnắm chắcđược thêmba phần.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

“Linh Tâm Đanlàđan dượcgì vậy,lợi hạitớivậysao?Cả Linh Tông Trận,minh vănvới lạiTốTâmĐancũng mớichỉ được chưa đếnhaiphần thôi.”

Diệp Thạch mở to mắt, nói thầm.

“Là một loạiđan dượcrất tốt.” Mộ Thần nói.

Cũng là do hắn gần đây chiếm được Linh Âm Hạnh, mới biết được còn có một loại đan dược bát cấp như thế.

… …

Ngoài bí cảnh, nhóm luyện dược sư tụ tập lập tức nổ tung.

“Linh Tâm Đan?Mộ Thần đến cùng là muốn gìđây!”

“Chẳng lẽ hắn muốn dùngLinh Tâm Đanbát cấp trợ giúp một võ hoàng đột phá võ tông?Quáđại tài tiểu dụng,quáphung phí của trờimà!”

Linh Tâm Đan là đan dược bát cấp, bình thường dùng để trợ giúp võ tông thăng cấp võ tôn.

“Rốt cuộc thì trongtay Liệt Hình Thiên có cái gìmà lạilàmMộ Thần động tâm như thế?Không ngờ lạinghĩluôntớiviệcvận dụng đan dược bát cấp!”

“Mộ Thần là đang nói giỡnhaylà nghiêm túcvậy?!”

“Chẳng lẽ hắn tính luyện chế Linh Tâm Đan? Kim Dương Đan nhiều nhất chỉ có thể xem như một loại đan dượcgiữa ranh giớithất cấp cùng bát cấp, Linh Tâm Đan tuy rằng cũng là đan dược bát cấphạ cấp,nhưngluyện chếlại vô cùngkhó khăn,độ khó hơn xaKim Dương Đan.”

“Aimàbiết được, chờrồi xem, nếu Mộ Thần thật muốn luyện chế Linh Tâm Đan,vậychúng ta đây lại có phúc được thấyrồi.”

https://thuviensach.vn

“Lấy thực lực Mộ Thần,luyện chế Kim Dương Đanthìmiễn cưỡng đủ,nhưng đểluyện chế Linh Tâm Đanthìchỉ sợ còn chưa đủ.”

“Liệt Hình Thiên trước sau ba lượt thăng cấp võ tôngđềuthất bại, nếu không hạquyết tâm thìđích thậtsẽkhông còncơ hội thăng cấp võ tông. Nếu tiểu tử này thật sự thăng cấp được, vậy bên trong bí cảnh lại có thêm một tuyệt thế hung nhân.”

…

Bạch Thần Tinh cau mày, chẳng lẽ là vì… phương thuốc Phản Linh Đan? Nếu như thật sự là vì thứ này, vậy Mộ Thần thật sự là… làm cho hắn không biết nên nói gì.

… …

Trong bí cảnh.

Liệt Hình Thiên nhìn Mộ Thần, chắp tay tất cung tất kính nói: “Hết thảy làm phiềnMộ thiếu.”

Mộ Thần cười: “Mộtcuộcsinh ý mà thôi, Linh Tâm Đan có thể thành hay không ta cònphảinghiên cứu thêm, minh văn cũngthế.Hy vọngLiệt thiếu cho ta thời gian bảy ngày.”

Chín ngày sau chính là thời gian mà đám hỗn đản Trang Cẩn bên kia hẹn Mộ Thần Diệp Thạch dùng Linh Tháp trao đổi phương thuốc, nếu con đường Liệt Hình Thiên này đi không thông, vậy dù có ghê tởm như thế nào, hắn cũng phải đi tới gặp đám Trang Cẩn kia.

Liệt Hình Thiên liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, nói: “Có thể.”

Diệp Thạch có chút khó hiểu nhìn Mộ Thần, nghiêng đầu hỏi: “Minh vănphải nghiên cứu thìta hiểu,nhưng tại saoLinh Tâm Đancũng phải nghiên https://thuviensach.vn

cứu?Mộ Thần đãlà luyện dược sư bát cấprồi mà,như vậy màcòn không luyệnra đượcLinh Tâm Đan sao?”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Tuy rằng ta là luyện dược sư bát cấp, nhưngmàvớiLinh Tâm Đan, ta thật sự không nắm chắc một chútnào cả.”

Diệp Thạch: “…”

“Vìsao?Linh Tâm Đankhó luyện lắm hả?”Diệp Thạch khó hiểu hỏi.

“Bởi vì Linh Tâm Đan cũng là đan dược bát cấp.” Liệt Hình Thiên mở

miệng nói.

“Hả?!” Diệp Thạch che miệng, không dám tin nhìn Mộ Thần, một lúc lâu mới đè thấp thanh âm nói: “Cócần thiếtkhông?”

Mộ Thần khoanh tay, không hề gì nói: “Nếu không có nó, xác xuất thành côngsẽ rấtthấp.”

Liệt Hình Thiên tu luyện Lục Kiếm Tiên, thế kiếm khó thể ngăn cản, trong cùng giai chỉ có vài địch thủ mà thôi. Thế nhưng, nó lại tồn tại một cái nhược điểm trí mạng, vách chướng thăng cấp võ tông vô cùng dầy, đột phá vô cùng khó khăn.

Liệt Hình Thiên một đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, sư phụ Liệt Hình Thiên còn tưởng rằng tuy lúc Liệt Hình Thiên thăng cấp võ tông sẽ

hơi khó khăn một chút, nhưng cũng không đến mức khó lắm.

Lần đầu tiên Liệt Hình Thiên thử đột phá cũng không có quá mức coi trọng, thế cho nên thất bại; lần thứ hai Liệt Hình Thiên chuẩn bị đầy đủ

động thủ lần nữa, đáng tiếc, vẫn bị thất bại; lần thứ ba, được ăn cả ngã về

không, và vẫn như trước không thành công.

https://thuviensach.vn

Ba lượt thất bại, tạo thành kết quả chính là, Liệt Hình Thiên muốn đột phá võ tông đã thành chuyện cơ hồ không có khả năng.

Sư phụ của Liệt Hình Thiên – Ân Nghịch Thiên cũng từng nghĩ tìm cho Liệt Hình Thiên một viên Linh Tâm Đan, tuy nhiên luyện dược sư bát cấp ở Trung Châu chỉ có mấy người, với lại đan dược bát cấp làm gì dễ tìm như vậy.

Mộ Thần và Liệt Hình Thiên đàm luận một hồi, liền chui vào trong Linh Tháp.

Ngày hôm sau, đan điếm khai trương như bình thường, nhưng trong đan điếm lại có thêm một gã sai vặt hắc y.

… …

Sau khi tiến vào võ tông tam tinh, thực lực Diệp Thạch liền hoãn lại, mắt thấy Mộ Thần đi nghiên cứu đan dược, Diệp Thạch mới đem tầm mắt phóng tới trận pháp thuật của mình.

Diệp Thạch lấy ra quyển sách trận pháp gia truyền, tinh tế nghiên cứu.

Sau khi trở lại Bạch gia, Diệp Thạch vốn định giao sách trận pháp ra, thế nhưng ở Bạch gia chỉ có Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch là có thể mở

sách trận pháp, Bạch Thần Tinh không muốn, thế nên sách trận pháp liền vẫn luôn đặt ở trên người Diệp Thạch.

Ở đan điếm, điển tịch và nguyên liệu có liên quan về trận pháp cũng có thể đổi lấy linh đan, gần đây có không ít thứ về trận pháp được lấy để

đổi với đan dược.

Diệp Thạch hết sức chuyên chú nghiên cứu trận pháp tại trong Linh Tháp, đủ loại tri thức về trận pháp sôi nổi tiến vào trong đầu óc Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch từ từ chìm đắm vào việc học tập trận pháp, trong mắt trừ

bỏ trận pháp thì không còn thứ khác dư thừa.

Từng đợt linh quang màu xanh từ trên người Diệp Thạch bay ra, Tháp Linh trốn ở sau lưng Diệp Thạch, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ba ngày sau, Diệp Thạch đột nhiên mở mắt ra, Linh Văn Nhãn phiếm lên quang mang tử kim.

“Ồ, ta là võ tông tứ tinhrồi?” Diệp Thạch ngạc nhiên.

“Đúngthế,ngươi tu luyện hơn ba ngày,nhân sáu lần thời gian vì đang trongLinh Tháp,nhân thêm mười lần thời gian vì đang trong bí cảnh, thời gian dài như vậy, đổi ở bên ngoài đã hơn nửa năm, tiến vào tứ

tinhcũngchẳng là gì.” Tháp Linh sâu kín nói.

“Làmthế nàota lạitiến vào tứ tinhđược?Ta hoàn toàn quênrồi.” Diệp Thạch hoang mang nói.

Tháp Linh cười: “Tứ tinhmà thôi, bên ngoàiđang cómột đống võ tôn chờchémngươivớiMộ Thầnkia kìa.”

Diệp Thạch nhíu mày, không để ý tới lời Tháp Linh, hỏi: “Ta muốn dùng trận pháp thất một chút,ta muốn bày một trận giả lập.”

Tháp Linh gật đầu: “Điđi, dùng xongthìnhanh chóng đi tìm linh mạch, mớicó mấyngàythôi màngươi đã dùng hếtba cáilinh mạch, ngươi bại gianhư

vậy khôngtốtchút nào.”

Diệp Thạch đen mặt: “Ngươi nóiđùa à, rõ ràng đều là ngươi dùng, ngươi nhìnbộdáng của ngươiđi…”

“Bộ dáng của tathìlàm sao?” Tháp Linh không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Mập, mập chếtđi được!” Diệp Thạch tức giận nói. Linh Tháp vốn không thể dùng béo gầy để hình dung, nhưng Tháp Linh lại cho Diệp Thạch một loại cảm giác núc na núc ních, “Ngươi nhìnbộdáng của ngươiđi,nhiều hồ lô như thế kia.” Góc mái hiên Linh Tháp treo đầy các loại tiểu hồ lô chất ngọc đủ kiểu dáng, các hồ lô tạo hình vô cùng giống nhau, đều lộ ra một cỗ khí tức thần thánh.

Tháp Linh bất đắc dĩ: “Ngươi nhanh đi trận pháp thất đi, khôngphải làngươi muốnbàytrận phápgiả lập sao? Nhanh điđi!”

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng, chui vào trong trận pháp thất.

Tháp Linh đưa ánh mắt sâu kín nhìn bóng dáng Diệp Thạch. Lúc Diệp Thạch vừa đọc sách không lâu, y liền tiến nhập trận pháp ngộ đạo, mà lần này Diệp Thạch ngộ đạo hơn ba ngày, tương đương với hơn nửa năm thời gian bên ngoài.

Không ngờ lại có người ngộ đạo trong thời gian dài như vậy, đại khái là Diệp Thạch còn chưa có ý thức được, rằng lần ngộ đạo này mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho y. Tháp Linh âm thầm nghĩ.

… …

Ngày thứ tư.

Liệt Hình Thiên vẫn như cũ ở lại trong đan điếm, nhìn thấy Diệp Thạch đi ra thì không khỏi sửng sốt, “Bạch thiếusao lạiđột nhiên xuất quan,Mộ thiếu đâu?”

Hai mắt Diệp Thạch tỏa sáng, nói: “Mộ Thần cònđangnghiên cứu, tavừanghĩtớimộtvài thứcókhả năng hữu dụng,cho nênđi ra thử một lần.”

Liệt Hình Thiên có chút ngạc nhiên hỏi: “Là cái gì vậy?”

https://thuviensach.vn

“Cấp bậcLinh Tông Trận ban đầucó chút thấp,thế nênta thay đổi một chút, có lẽ hiệu quả sẽ tốthơn.” Diệp Thạch tràn đầy tự tin nói.

Liệt Hình Thiên cười gật đầu: “Thì ra là thế!”

Liệt Hình Thiên nghe thấy lời Diệp Thạch nói, trong lòng có chút không cho là đúng, tuy rằng Liệt Hình Thiên không cho rằng Diệp Thạch có năng lực thăng cấp trận pháp, nhưng mà cũng không có phản bác gì.

“Ngươicómuốn theo ta đi xemkhông?” Diệp Thạch quay đầu hỏi Liệt Hình Thiên.

Liệt Hình Thiên gật đầu: “Có.” Ở đan điếm có Tháp Linh với lão hổ

nhìn, người bình thường cũng không dám lỗ mãng, Liệt Hình Thiên ở trong đan điếm cũng chỉ là một đồ trang trí.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

287. Chương 287

Ô Phượng nhìn Diệp Thạch trong hình, đầy cổ quái nói với Bạch Thần Tinh: “ThầnTinh, con của ngươi nói,yđãthay đổiLinh Tông TrậncủaBạch gia các ngươi.”

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, thản nhiên gật đầu: “Ta nhìn thấy.”

“Ngươi cảm thấy,ycó thể làm được?” Ô Phượng gượng hỏi.

Bạch Thần Tinh híp mắt, ngẫm nghĩ một chút: “Người thườnglàm không được,nhưngDiên Tinhtrongtrận phápthuậtcótư chất kiệt xuất,thế nên cũngcó khả năng.”

Ô Phượng: “…” Bạch Thần Tinh mỗi lần gặp phải chuyện về Diệp Thạch thì liền thành ngu xuẩn.

“Diên Tinh tư chất kiệt xuất, tương lai có lẽ cóhivọng thay đổi Linh Tông Trận,ấy nhưng dù saotuổi hiện tại củayvẫncònhơinhỏ.” Bên cạnh Bạch Thần Tinh, một vị trưởng lão trận pháp sư thất cấp trong Bạch gia uyển chuyển nói.

“Làm sao ngươi biết hiện tại Diên Tinh làm không được?

Khôngnêndùng tiêu chuẩncủacác ngươitớibình phán con ta.” Bạch Thần Tinh lạnh lùng liếc nhìn vị trưởng lão kia.

https://thuviensach.vn

Nghe được lời nói này và thần sắc nghiêm nghị của Bạch Thần Tinh, vị trưởng lão Bạch gia kia ngượng ngùng ngậm miệng.

Ô Phượng tràn đầy thương hại liếc nhìn vị trưởng lão Bạch gia kia.

Linh Tông Trận là do một vị Bạch gia tổ tiên trận pháp sư cửu cấp sáng chế, là cơ mật cao nhất trong Bạch gia, nếu những người khác trong Bạch gia nói muốn thay đổi muốn thăng cấp Linh Tông Trận, chỉ sợ là sẽ bị

người khác cười đến rụng răng, nhưng nếu người nói lời này là Bạch Diên Tinh, người ở chỗ này tuy muốn cười, nhưng đối mặt với Bạch Thần Tinh thì cũng cười không nổi.

“Hàtháp chủ, ngươi cảm thấy Diệp Thạch có hi vọng thăng cấp Linh Tông Trậnkhông?” Một trận pháp sư thất cấp bên cạnh hỏi Hà Hiền.

Hà Hiền long tay áo, thản nhiên cười nói: “Muốn thăng cấp trận pháp thất cấpthìchỉ có trận pháp sư bát cấpmới có thểlàm được, trình độBạch thiếu tuy rằngrấtcao, nhưngmà…Tuy nhiên, nếu Bạch Thần Tinh đạo hữuđãnóirằngBạch thiếu có thể,vậy thìcó lẽcũngcó thể, dù saothì‘hiểu con sao bằng cha’.”

Hà Hiền ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại lộ ra nét không tin tưởng.

… …

Diệp Thạch đi tới một khu đất trống cách đan điếm không xa, sau đó nói với Liệt Hình Thiên: “Được rồi,ởchỗnày đi.”

Liệt Hình Thiên phối hợp gật đầu.

Diệp Thạch lấy ra hơn một ngàn cây trận kỳ cùng một đống nguyên liệu trận pháp mà Liệt Hình Thiên căn bản không biết, bắt đầu bố trí trận pháp.

https://thuviensach.vn

Các loại nguyên liệu trận pháp từ trên tay Diệp Thạch bay ra, một cái đại trận từ từ thành hình.

Ngay từ đầu Diệp Thạch bố trí trận pháp, quanh thân đã lập tức lộ ra một cỗ chuyên chú và tự tin nói không nên lời.

Các loại trận pháp quyết huyền ảo từ trên tay Diệp Thạch bay ra, từng cây trận kỳ được nhanh chóng đặt vào vị trí.

Một pháp trận to lớn từ từ bị Diệp Thạch nặn ra.

Vô số trận văn phức tạp khó phân được Diệp Thạch cưỡi xe nhẹ đi đường quen đánh ra. Nhìn động tác của Diệp Thạch, đám trận pháp sư

ngoài bí cảnh kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

“Diên Tinh thiếu gia đánh trận văn thật nhanh!”

Bạch Thần Tinh nói: “Xem ra, trận pháp thuậtcủa Diên Tinhlại đề

cao.”

“Diên Tinh thiếu gia thật lợi hại.”Rất nhiều trận văn mà Diệp Thạch đánh ra đều là trận văn thất cấp cao cấp. Trong Bạch gia, trận pháp sư có thể nắm giữ được nhiều trận văn thất cấp như vậy, thiếu càng thêm thiếu.

Hơn một ngàn cây trận kỳ hợp thành một trận văn huyền ảo, nhìn qua vô cùng đồ sộ.

Diệp Thạch vừa bày trận pháp xong, bất chợt thanh quang lóe ra, trong trận tản ra từng làn thanh vụ, cả đại trận lộ ra một cỗ tiên khí.

Ngoài bí cảnh, Hà Hiền mở to mắt, mắt không nháy nhìn Diệp Thạch bố trí hoàn thành trận pháp.

“Hàđạo hữu, ngươithấytrận phápBạch thiếu bố trí thế nào?” Một võ tôn cạnh Hà Hiền hỏi.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền cười xấu hổ: “Chúng ta ở bên ngoài nhìn,cho nêncó thểkhông chính xáclắm, đến cùng như thế nàothìta cũng không thể hiểu hết. Nhưng nhìn dị tượng khi trận pháp thành hình, ít nhất nó đã là trận pháp thất cấp thượng phẩm, thậm chí có khả năng là trận pháp thất cấp cực phẩm!”

“Chẳng lẽ, Diệp thiếu thật sự thay đổi được Linh Tông Trận?”

Hà Hiền nói: “Mặc dù là trận pháp thất cấp cực phẩm, nhưng nó có phải có công hiệu giống Linh Tông Trận có thể trợ giúp võ giả thăng cấp hay không, thì ta không thể biết. Trong lịch sử cũng từng có chuyện thăng cấp cấp bậc trận pháp, thế nhưng công hiệu trận pháp lại bỗng chuyển biến.”

Sở dĩ Linh Tông Trận trân quý, đó là bởi vì nó có công năng giúp người khác đột phá, nếu Diệp Thạch tăng cấp bậc trận pháp lên, nhưng lại đồng thời cải biến công năng, vậy giá trị của cái trận pháp này liền không còn lớn nữa, thế nhưng nếu công năng không biến, tác dụng còn tăng cường, vậy thì nó sẽ vô cùng có giá trị.

Linh Tông Trận khác với đan dược, đan dược ăn xong sẽ hết, nhưng mà Linh Tông Trận lại có thể sử dụng lần nữa, nhiều lắm chỉ tiêu hao một chút nguyên thạch, nếu như Diệp Thạch thật sự tăng công năng ban đầu của Linh Tông Trận lên, như vậy…

… …

Liệt Hình Thiên hỏi Diệp Thạch: “Diệp thiếu, đây là Linh Tông Trận saukhi đãthăng cấp sao?”

Từng tiếng phạm từ xa xa truyền đến, Liệt Hình Thiên chỉ cảm thấy như có một thanh búa đang nện lên tầng vách chướng thật dầy của mình.

Còn chưa có tiến vào trong trận mà đã có uy thế như thế, vậy nếu tiến vào trong trận thì sẽ như thế nào đây?

https://thuviensach.vn

Tâm tình tĩnh lặng của Liệt Hình Thiên bỗng nhiên nóng lên.

Diệp Thạch đứng bên ngoài trận pháp, nhìn Liệt Hình Thiên hỏi:

“Ngươi cảm giác thế nào? Tuy rằng không có tiến vào trong trận, nhưnghẳn làngươi có thể cảm giác được một ít.”

Liệt Hình Thiên đáy lòng không cho là đúng đối với việc Diệp Thạch thăng cấp Linh Tông Trận đã sớm trở thành hư không, nghe được câu hỏi của Diệp Thạch, lúc này thận trọng trả lời: “Cóhiệu quả, rất có hiệu quả.”

Diệp Thạch lập tức nghiêm túc cảnh cáo: “Ngươi đừngcóxằng bậy thử

thăng cấp, chờ Mộ Thần xuất quanrồinóisau, nếu như ngươi thất bại một lần nữa,lúc đóthật sựlàchết chắcluôn đấy.”

Liệt Hình Thiên nghe vậy, nhanh chóng lui về phía sau hai bước.

Diệp Thạch đắc ý cười nói với Liệt Hình Thiên: “Cònchưacó chấm dứt đâu.”

Liệt Hình Thiên có chút ngoài ý muốn: “Cònchưacó chấm dứt sao?”

Diệp Thạch gật đầu cười thần bí: “Đúng vậy!”

Diệp Thạch xoay người, từng đạo trận văn từ trên tay Diệp Thạch bay ra, nhưng không có vào trong trận pháp.

Ô Phượng nhăn mày hỏi: “ThầnTinh, Diệp Thạch đang làm gìthế?

Khôngphải trận phápđãbố tríxong rồi sao?”

“PhươngPhápThăngTrận.” Bạch Thần Tinh lẩm bẩm.

Ô Phượng hỏi: “PhươngPhápThăngTrận?Có ích lợi gì?”

Bạch Thần Tinh thản nhiên nói: “Thăng cấp bậc trận pháp.”

https://thuviensach.vn

“Rấtít nghe nóitới,lại làchỉ có ởBạch gia các ngươi sao?” Ô Phượng hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc đầu: “Cũng không phải, chỉlàngườihiểu cái nàycórất ít.”

“Vìsao?” Ô Phượng tò mò.

“PhươngPhápThăngTrận,bình thường chỉ cótrận pháp sư bát cấpmới có thểlĩnh ngộđược.” Bạch Thần Tinh nói.

Ô Phượng nhịn không được trừng lớn mắt: “Cái gì?!”

Bên trận pháp tháp, Hà Hiền nhìn Diệp Thạch sử dụng Phương Pháp Thăng Trận, bất đắc dĩ mà hít một hơi, là một tuyệt thế thiên tài, nhưng lại không thuộc về trận pháp tháp, vì sao Diệp Thạch lại cố tình là nhi tử của Bạch Thần Tinh?!

Bạch gia đã có một Bạch Thần Tinh, lại có thêm một Diệp Thạch, xem ra trận pháp tháp xuống dốc đã được định thành kết cục.

Diệp Thạch đứng ở trước trận pháp, không ngừng tung các loại trận kỳ

ra dung nhập vào trận pháp, các loại trận văn huyền ảo trên tay như thủy triều mà tràn ra…

Thanh vụ nồng đậm thỉnh thoảng dâng lên trong trận pháp, cảnh tượng nhìn đồ sộ vô cùng.

Ánh mắt Diệp Thạch hóa thành sắc tử kim, Diệp Thạch như đang lâm vào ác mộng, hoàn toàn quên hoàn cảnh quanh mình, chỉ biết không ngừng thăng cấp trận pháp.

Mấy trăm đạo thanh quang hội tụ lại chỗ trung tâm trận pháp, một cột sáng màu xanh thẳng hướng lên trời, chỉ trong chốc lát, trên bầu trời lôi vân https://thuviensach.vn

hiện ra, muôn hình vạn trạng.

… …

“Xảy ra chuyện gì!” Ô Phượng thì thào nói.

“Trận pháp bát cấp xuất thế, trận pháp kiếptới.” Bạch Thần Tinh cơ hồ

nghiến răng nghiến lợi nói.

Ô Phượng mở to mắt, “Diên Tinhđãlà trận pháp sư bát cấprồi?”

Bạch Thần Tinh mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quầng sáng, trong mắt nồng đậm bất an, nắm tay siết chặt.

Quang mang tử kim trong mắt Diệp Thạch tán đi, nhìn lên không trung, vẻ mặt có chút mờ mịt, “Làm sao vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt Diệp Thạch, trái tim Ô Phượng nhảy dựng lên, sẽ không phải là, sẽ không phải là… Diệp Thạch căn bản không biết có trận pháp kiếp?!

Ô Phượng nhìn qua Bạch Thần Tinh hỏi: “ThầnTinh, ngươi có từng đề

cập với Diên Tinhvềtrận pháp kiếpkhông?”

Bạch Thần Tinh gắt gao cắn răng, không có đáp lời.

Trong bí cảnh.

“Trận pháp kiếptới.” Liệt Hình Thiên nói.

“Trận pháp kiếp là cái gìcơ?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

Liệt Hình Thiên nghe thấy lời Diệp Thạch nói, nhất thời có loại xúc động muốn điên. “Trận pháp kiếp là cái gì cơ?” á, một trận pháp sư bát cấp https://thuviensach.vn

như Diệp Thạch vậy mà ngay cả trận pháp kiếp là cái gì cũng không biết, đến cùng thì người này học trận pháp như thế nào vậy!

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng cũng có loại cảm giác dở khóc dở cười, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, Mộ Thần thân là trận pháp sư bát cấp lại coi rẻ đan kiếp, thiếu chút nữa bị đan kiếp đánh chết, Diệp Thạch thì rõ ràng ngay cả chuyện sau khi trận pháp bát cấp bố trí xong sẽ xuất hiện lôi kiếp cũng không biết.

Hai cái tên ngu ngốc khuyết thiếu thưởng thức cơ bản về đan thuật và sách trận pháp, cố tình còn trẻ tuổi đã đều thành luyện dược sư bát cấp, trận pháp sư bát cấp.

“Trận pháp bát cấp xuất thế sẽ có trận pháp kiếp, tựa như đan kiếpấy.”

Liệt Hình Thiên khô khốc nói.

Diệp Thạch nhìn lôi vân trên bầu trời, trong mắt hiện lên vài phần đề

phòng, “Trận pháp kiếp rất lợi hại phải không?”

“Đương nhiên.” Liệt Hình Thiên nói.

Liệt Hình Thiên dừng một chút, có chút không hiểu: “Phụ thân ngươichưa từng đề cập với ngươivềtrận pháp kiếp sao?”

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có,phụ thânta chưa nói.”

Ngoài bí cảnh.

“ThầnTinh, ngươi không đề cậpvớiDiên Tinhvề chuyện này à?” Bạch Huy hỏi.

Bạch Thần Tinh căng mặt nói: “Ta,ta cho rằng không nhanh như

vậy,nêncũng không có nghĩtới.”

https://thuviensach.vn

Ô Phượng: “…” Cũng phải! Người thường ai sẽ nghĩ đến nhanh như

vậy, Bạch Diên Tinh năm nay vừa mới đủ hai mươi tuổi thì phải.

Diệp Thạch nhìn trên bầu trời ngày càng tụ nhiều lôi vân, nhíu mày nói với Liệt Hình Thiên: “Nhanh!Nhanh đi tìm Mộ Thần!Mộtmình tangăn không được!”

Tiếng nói Diệp Thạch vừa dứt, một tia chớp liền hướng về phía Diệp Thạch đánh xuống.

Diệp Thạch không nói thêm gì với Liệt Hình Thiên, bay thẳng đến chỗ

lôi kiếp đánh tới.

Liệt Hình Thiên nhìn Diệp Thạch đang đắm chìm trong lôi kiếp, nhất thời do dự giữa tìm kiếm Mộ Thần hay là lưu lại hỗ trợ.

Một thân ảnh nhanh như điện chớp phi đến, Liệt Hình Thiên nhìn thấy người tới, nhất thời thở ra một hơi.

Bạch Thần Tinh thấy Mộ Thần xuất hiện, cũng lập tức thở ra một hơi.

Ánh mắt Diệp Thạch quét thấy Mộ Thần, vẻ lo lắng trên mặt tức khắc biến mất, chợt như đánh máu gà lao thẳng về phía lôi kiếp.

Liệt Hình Thiên nhìn sắc mặt Diệp Thạch biến hóa, nhất thời có loại cảm giác cổ quái.

Diệp Thạch vừa nãy đang còn lo lắng mình xảy ra chuyện, nhưng Mộ

Thần vừa tới, Diệp Thạch liền không còn lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì?” Mộ Thần hỏi.

Liệt Hình Thiên vội trả lời: “Bạch thiếubàyra Linh Tông Trậnđã đượcthay đổi, sauđólại không biết dùng thủ đoạn gì, thăng cấp trận pháplên tớibát cấp, kết quả là đưa tới lôi kiếp.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày: “Thạch Đầuđúnglàquáxằng bậy.” May mà hắn đúng lúc phát hiện không ổn, chung quanh không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, nếu như Thạch Đầu xảy ra chuyện, rồi người ta bỏ

đá xuống giếng thì làm thế nào?

Muốn bố trí trận pháp cũng có thể kêu hắn mà!

Thấy Diệp Thạch có chút cố hết sức đối phó lôi kiếp, Mộ Thần đi lên trước, cản trở một phần lôi kiếp xuống. Thực lực Diệp Thạch thăng cấp đến võ tông tứ tinh, trong khoảng thời gian này Mộ Thần cũng có tiến bộ, đã là võ tông ngũ tinh.

Cường độ trận pháp kiếp Diệp Thạch dẫn động lần này yếu hơn đan kiếp Mộ Thần dẫn ra, hai người không có dùng thủ đoạn đặc biệt gì, chỉ

bằng vào thân thể mà cản

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

288. Chương 288

Trong bí cảnh.

Đám thiếu niên Bạch gia trợn mắt há mồm nhìn lôi kiếp.

“ThiếuVũ huynh, lôi kiếp này có phảilàtrận pháp kiếp không?” Một hồi lâu Bạch Tề Duyệt mới hồi phục lại tinh thần, hỏi Bạch Thiếu Vũ.

Bạch Thiếu Vũ: “Ta nghĩchắc là thế.”

Bạch Tề Duyệt sửng sốt: “Là trận pháp bát cấp xuất thế?Trong bí cảnhnàycó trận pháp sư bát cấp?”

Bạch Thiếu Vũ nhíu mày: “Không biết.”

Bạch Tề Duyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười đắc ý, “Ta biếtrồi!Là Diên Tinh!Y đãtrở thành trận pháp sư bát cấp!Mộ Thầnđãlà luyện dược sư

bát cấp, nếu như Diên Tinh không tiếnbước thì sẽbị nam nhâncủa yvứt xa, thế nêntrận pháp kiếp này nhất định làdoDiên Tinhlàm ra!”

Bạch Cẩm Nhạc nhíu mày nói: “Cũng không nhất định là Bạch Diên Tinh.Không phải là cạnhTrang Cẩn cũng cómột ngườicótrận pháp thuật rất lợi hạisao?”

“Mấy người bênTrang Cẩnkiachỉ biết dựa vào Linh Tháp,nếu màkhông có Linh Thápá hả,đám ngườiTrang Cẩn kia đã sớm bịDiênTinhmiểu sát rồi ấy.Lúc trướccái tên võ tông bênTrang Cẩncòn https://thuviensach.vn

từngkhiêu chiếnvớiDiên Tinhkhiyvẫn là võ hoàng,đúng làkhông biết xấu hổ.” Bạch Tề Duyệt vô cùng khinh thường.

“Nơi lôi kiếphiện rahình như cáchđan điếm Mộ thịkhông xa!Hẳnlà Diên Tinh,hoặccũng có lẽ là Mộ Thần.” Bạch Thiếu Vũ nói nhỏ.

“Hẳn khôngphảilà Mộ Thần đâu.Mộ Thần đã là luyện dược sư bát cấprồi,nếu nhưMộ Thần thậtsựthành trận pháp sư bát cấp,như vậy chẳng phảiDiên Tinhsẽcả ngày lo lắng Mộ Thần bịcướp đi sao.” Bạch Tề Duyệt bất đắc dĩ cười.

“Mộ Thần ưu tú như thế, cũng chẳng trách Diên Tinhluônlo lắng.”

Bạch Thiếu Vũ cảm thán.

… …

Bên nhóm người Trang Cẩn.

“Đây là lôi kiếpgì thế?Hình nhưkhông giống lôi kiếpkhituluyện giảthăng cấp võ tông, cũng không giống như là đan kiếp?” Trang Cẩn nói.

Tằng Mặc siết chặt tay, sắc mặt tối đen.

“Đây khôngphảilà trận pháp kiếpsao!” Giang Triệu Lâm nhướng mày nói.

“Hình như làthế thật.” Mộ Dung Phong gật đầu.

Trước đó khi bọn họ ở trong Mệnh Tộc, họ đã từng nhìn thấy tộc nhân Mệnh Tộc bố trí trận pháp bát cấp rồi dẫn động lôi kiếp, tình hình lúc đó rất giống hiện tại.

“Chẳng lẽ Mộ Thầnđãtrở thành trận pháp sư bát cấp?” Trang Cẩn chần chờ một chút mới hỏi ra.

https://thuviensach.vn

Tằng Mặc nghiến răng nghiến lợi phản bác: “Hẳn không phải là hắn, hắnchỉvừa mới luyệnrađan dược bát cấp, làm sao có thời giờ nghiên cứu trận phápđược!”

“Ta nghe nói trận pháp thuậtcủaBạch Diên Tinhở trên cơMộ Thần, có thểnào là y không?” Mộ Dung Phong nói.

“Bạch Diên Tinh có lợi hạitớinhư vậy sao? TangheA Dukể, Bạch Diên Tinh chỉlàmột tênký sinh trùng, cái gì cũng khôngbiết, chỉ biếtxàinguyên thạchmàMộ Thần tân tân khổ khổ kiếmđược,cònphô trương lãng phí, vong ân phụ nghĩa… Người như vậy saocó thểtrở thành trận pháp sư bát cấpđược chứ!” Trang Cẩn nhíu mày lại, nói với vẻ tràn đầy oán niệm.

“Cũng có lẽ làdongười khác. Trong bí cảnh có nhiều người như thế, có thể là cao thủ che dấu nào đấy.” Mộ Dung Vũ nói.

Trang Cẩn đảo mắt, nhìn qua Tằng Mặc, “A Mặc, trận pháp thuật của ngươi tới trình độ nào rồi? Có tới bát cấp chưa?”

Nghe thấy câu hỏi của Trang Cẩn, trên mặt Tằng Mặc nhất thời hiện lên vẻ khó khăn.

Mộ Dung Phong nhìn vẻ mặt Tằng Mặc như ăn phải ruồi bọ, trong lòng nhất thời cân bằng hơn một chút, cuối cùng cũng có người lĩnh hội sự

khổ sở của hắn.

… …

Ngoài bí cảnh.

Hà Hiền trừng lớn mắt, dại ra nhìn Diệp Thạch trong quầng sáng. Diệp Thạch vậy mà lại là trận pháp sư bát cấp!

https://thuviensach.vn

Gia hỏa Bạch Thần Tinh nghịch thiên này, sinh ra một đứa con so với hắn càng nghịch thiên hơn.

Hà Hiền có chút cứng ngắc chuyển ánh mắt về phía Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, biểu tình vì lo lắng mà cơ hồ muốn ăn thịt người lúc trước đã trở thành hư không, hắn lại khôi phục vẻ mặt tiên khí bay bay.

Vô số võ tôn đưa ánh mắt lên người Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh này, có một đứa con rể là luyện dược sư bát cấp, hiện giờ lại có thêm một đứa con là trận pháp sư bát cấp, cái vận may này…

Mấy võ tôn không hẹn mà cùng đi tới phía Bạch Thần Tinh, vây quanh hắn.

“Bạch đạo hữu, con trai của ngươi đúng thật là tuyệt thế thiên tài!”

“Bạch đạo hữu à, quả đúng là cha nào con nấy, xem ra lệnh lang lập tức sẽ ‘trò giỏi hơn thầy’ nha!”

“Bạch đạo hữu, đúng là không nghĩ tới mà! Con ngươi mới có chút tuổi như thế mà đã là trận pháp sư bát cấp rồi, thật không biết là y học trận pháp như thế nào.”

“Bạch đạo hữu, ngươi xem thử coi trận pháp do lệnh lang bố trí có còn giống Linh Tông Trận không? Nó còn có tác dụng giúp người ta thăng cấp không?” Nguy Bạch Lâu hỏi.

Nguy Bạch Lâu vừa hỏi xong, mấy võ tôn còn lại đều im lặng chờ

Bạch Thần Tinh trả lời.

Bạch Thần Tinh cười trả lời: “Chúng ta ở đây đều như nhìn hoa trong sương, không chính xác được, nhưng nhìn tình hình này thì hẳn là trận pháp https://thuviensach.vn

vẫn có hiệu quả trợ giúp đột phá.”

Bạch Thần Tinh vừa nói xong, sắc mặt cả đám võ tôn đều có chút khác thường. Ở Trung Châu có không biết bao nhiêu võ tông đang dậm chân ở

cảnh giới võ tông cửu tinh, nếu như trận pháp này thực sự có hiệu quả trợ

giúp võ tông đột phá, như thế cánh cửa Bạch gia sợ là sẽ bị đạp phá luôn.

… …

Trong bí cảnh.

Mộ Thần tức giận nhìn Diệp Thạch, lo lắng trách cứ: “Sao lúc ngươi muốn bố trí trận pháplạikhông gọi ta?Lỡ nhưxảy ra chuyện gì thìlàmsao đây?” May mà hắn phát hiện sớm, nếu không…

Diệp Thạch thè lưỡi, xấu hổ nói: “Tại ta thấyngươiđangluyện đannênkhông có gọi ngươi, ta cũng không nghĩ tớicáitrận phápkialại đột nhiên biến thành bát cấp, còngặp phải lôi kiếp… Đây là ngoài ý muốnnha!”

Tháp Linh lập tức bay ra, xuy xuy nở nụ cười, “Tiểu bạch kiểm đại nhân, ngươi thật đúng làquá ngốc!Ngốcđến trình độ nàynhưngươithì, trên cơ bảnđã…bất trị.Ha ha ha…”

Diệp Thạch đen mặt, tức giận nhìn Linh Tháp, “Ngươi…”

Tháp Linh chớp chớp mắt, trấn an nói: “Tiểu bạch kiểm đại nhân, kỳ

thậtngươi cũng không cần quá lo lắng, tháp chủ đại nhân cũng không quá thông minh, ngu xuẩn xứngvớingu ngốc,quá hợp, quá hợp luôn!”

Diệp Thạch: “…”

Liệt Hình Thiên dở khóc dở cười nhìn Tháp Linh, nếu như Mộ Thần với Diệp Thạch còn bị gọi là ngu xuẩn, ngu ngốc, vậy những người khác chẳng phải đều là ngốc chết đi được sao?

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vung tay lên, thu Tháp Linh vào trong thức hải.

“Mộ Thần, ngươinhìn này,đây là trận phápdota bố tríđấy.” Diệp Thạch có chút đắc ý chỉ vào đại trận vừa mới bố trí xong.

Mộ Thần gật đầu khen: “Thạch Đầu rất lợi hại.”

Ánh mắt Diệp Thạch sáng rực: “Thật vậyhả?”

“Đương nhiên,cảtrận pháp bát cấpcũng bịngươi bố tríra, ngươi còn có thể không lợi hại sao?Trận phápthuật của tacònchưa cótới bát cấp đâu.” Mộ

Thần cười.

Diệp Thạch cười nói: “Mộ Thần thông minh nhưthế kia, khôngquabao lâucũng sẽlà trận pháp sư bát cấpthôi.”

Mộ Thần lắc đầu bất đắc dĩ: “Nào có dễ dàng như vậy.”

Diệp Thạch: “Ngươithấytrận pháp nàycó thểtrợ giúp võ hoàng thăng cấp võ tôngkhông?”

Mộ Thần quan sát trận pháp, sau đó nói: “Nếu nhưta không có tính sai,vậytrận pháp này hẳn là đã không thể gọilàLinh Tông Trậnnữa,ởtrình độ

nhất định,nóđãcó tác dụng trợ giúp võ tông thăng cấp võ tôn!”

Diệp Thạch gật đầu, đắc ý dào dạt nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, Thạch Đầutacũng rất lợi hạiđó nhe.”

Mộ Thần tràn đầy sủng nịch: “Đương nhiên đương nhiên, ta biết ngươi rất lợi hại.”

Ngoài bí cảnh, đôi mắt Ô Phượng mở to nhìn Diệp Thạch, nếu thật sự

như Diệp Thạch đã nói, trận pháp y bày ra có tác dụng giúp võ tông đột phá võ tôn, vậy đó thật sự là rất đáng sợ…

https://thuviensach.vn

Hàng năm, Bạch gia dựa vào bên ngoài thuê Linh Tông Trận mà thu hoạch vô cùng nhiều tiền lời, nếu như trận pháp này thực sự có hiệu quả trợ

giúp võ tông đột phá võ tôn, như thế khi Bạch gia cho bên ngoài thuê trận pháp này, càng là sẽ kiếm tới mỏi tay.

… …

Mộ Thần vuốt cằm, trầm tư một chút rồi nói: “Ta đã nghiên cứugần xongLinh Tâm Đanrồi, nghỉ ngơithêmmột chút là có thể thử luyện chế.Có Linh Tâm Đan, hơn nữathêmtrận pháp này, cơhộicó thể đạt tớichín phần, hơn nữathêmmột ít thủ đoạn khác,chắc làkhôngcòn kém bao nhiêu.”

Ngoài bí cảnh, không ít người bởi vì những lời này của Mộ Thần mà nổ tung.

“Mộ Thần này có ý gì?!Không phải làhắnmuốn đồng thờidùngmột cái trận pháp bát cấpcùng vớimột viên đan dược bát cấpđểgiúp Liệt Hình Thiên thăng cấpđấy chứ??”

“Không nghe Mộ Thần nói sao? Trừ hai thứ nàyra thìcòn có thủ đoạn khác đấy.”

“Từ khi nào màvõ hoàng thăng cấplại dùng tớiđan dược bát cấpvớitrận pháp bát cấpvậy!Muốnngười tagiảm thọsao!”

“Không biết trong tayLiệt Hình Thiên có cái gìmà làm choMộ Thần phí nhiều tâm sức như thế nhỉ?”

“Nếu nhưđãdùng tới trận pháp bát cấpvớiđan dược bát cấpmàLiệt Hình Thiêncòn không thểthăng cấpđược, vậy hắn thậtsự chỉcó thể chết.”

“Mộ Thầnmớinói nghỉ ngơi một hồirồi sẽluyện chế Linh Tâm Đan, như vậy,lát nữahắn lạisẽmởlòluyện đan?”

https://thuviensach.vn

… …

Mộ Thần và Diệp Thạch trở lại trong Linh Tháp tu dưỡng một hồi, thương thế do bị trận pháp kiếp đánh xuống liền khép lại. Mắt thấy Mộ

Thần sắp xuất quan, chuẩn bị luyện chế Linh Tâm Đan.

“Ra rồi ra rồi!” Cả đám luyện dược sư ngoài bí cảnh hưng phấn hét lên.

Vào lần đầu tiên Mộ Thần luyện chế Kim Dương Đan, luyện dược sư

có mặt ở đó cũng không nhiều, cũng không có ai lưu vào ảnh; lần thứ hai thì không giống thế, có vô số luyện dược sư cao cấp đi tới, người lưu vào ảnh thạch cũng không biết bao nhiêu mà đếm.

Cho dù nhân số lưu vào ảnh thạch vô cùng đông đảo, cộng với các đại thương hội cũng phục chế hình ảnh Mộ Thần luyện chế Kim Dương Đan, thế nhưng vẫn rất có xu thế bán hết.

Hiện giờ, hình ảnh Mộ Thần luyện chế Kim Dương Đan cơ hồ đã ở

trong tay mỗi luyện dược sư.

Có rất nhiều nữ luyện dược sư trẻ tuổi, trong tay mỗi người đều có tới mấy phần hình ảnh Mộ Thần, Mộ Thần nghiễm nhiên trở thành thần tượng mới nhất trong nhóm luyện dược sư tuổi trẻ, cũng là người trong mộng của vô số nữ tu.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần chuẩn bị luyện đan thì vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, “Tiểu Hắc, lát nữa khi đan kiếp đánh xuống, ngươi nhảy vào chịu cho quen đã. Mộ Thần nói, nếu ngươi đột phá thành công sẽ đưa tới lôi kiếp, mà lôi kiếp ngươi phải đối mặt tuyệt đối sẽ không nhỏ, nếu như

ngươi bị lôi kiếp đánh chết thì sẽ ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’ đấy.”

Diệp Thạch thầm nghĩ, ngươi bị đánh chết cũng không sao, nhưng nếu ngọc bội kia bị hư tổn thì sẽ không tốt.

https://thuviensach.vn

Liệt Hình Thiên nhíu mày, hắn làm thế nào cũng không rõ, sao “Tiểu Hắc” lại thành danh hiệu của mình rồi?

“Ta hiểu rồi.” Liệt Hình Thiên gật đầu.

Liệt Hình Thiên làm người bừa bãi, tuy rằng hắn chỉ là một võ hoàng, nhưng thường thì những võ tông khác căn bản không được hắn để vào mắt, nhưng ở trước mặt Mộ Thần và Diệp Thạch, Liệt Hình Thiên một chút cũng không dám làm bộ làm tịch.

“Không phải sợ bị sét đánh, càng bị đánh càng thích luôn ấy, ngươi thấy ta không, nhờ thế mà ta ngày càng rắn chắc đấy nhé.” Diệp Thạch giơ

giơ nắm tay lên nói.

Liệt Hình Thiên cười xấu hổ: “Đa tạ Bạch thiếu chỉ điểm.”

Diệp Thạch khoát tay áo: “Không cần khách khí.”

“Bạch thiếu xác định Mộ thiếu có thể thành công luyện ra đan dược?”

Liệt Hình Thiên hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đó là đương nhiênrồi!”

“Vìsao?” Liệt Hình Thiên không hiểu.

“Bởi vìđólà Mộ Thầnmà! Mộ Thần saocó chuyệnluyệnhư được, luyện hưlàtổn thấtrất lớnđó.” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

Liệt Hình Thiên: “…”

… …

“Tịch đại sư đếnđây!Tịch đại sư đếnđây!” Ngoài bí cảnh, vì có một vị

võ tôn tới đây mà cả đám người kích động đứng lên.

https://thuviensach.vn

Tịch Thần An, một vị luyện dược sư bát cấp ở Trung Châu, không thuộc về đan tháp, là một tán tu.

“Tịch đại sư, không nghĩ tới Mộ Thầnlại kinh động tớiđại sư.”

“Liên tục luyệnrađan dược bát cấp,màxác xuất thành côngkhiluyệnrađan dược bát cấplại cònđạt tới trăm phần trăm,tuyệt thế

thiên tàinhư thế, tatấtnhiênlàmuốn tớixem.Giang sơnlớnxuất tài tử,tanghĩhẳnkhôngquabao lâunữa làMộ Thần có thểvượt quata.” Tịch Thần An chắp tay sau lưng, cười nói.

“Tịch đại sưquákhiêm tốn, Mộ Thần muốnvượt qua đại sưcũng không dễ dàngđâu.” Một luyện dược sư nói.

“Đúng thế! Mộ Thầnở trong nhómluyện dược sư bát cấp nhiều lắm chỉcoi như làngười mới,làm gì cókinh nghiệm phong phúnhư đại sư mà so!”

Luyện dược sư bát cấp cấp thấp cùng với luyện dược sư bát cấp trung cấp, nhìn như chỉ kém một bước, trên thực tế lại khác nhau như trời đất.

“Đấy làlà tiểu thiếu gia Bạchgia –Bạch Diên Tinh sao?” Tịch Thần An nhìn Diệp Thạch hỏi.

“Đúng thế,tiểu thiếu gia Bạch giađãlà trận pháp sư bát cấp.” Một võ tôn bên cạnh Tịch Thần An lập tức nói.

“Tiểu thiếu gia Bạch gia quả thực thiên chân khả ái, khó trách Mộ

Thầnlạithíchnhư thế.” Tịch Thần An cười nói.

“Cừu tháp chủ đến,Cừu tháp chủ đến!” Đám người lần thứ hai vang lên từng đợt kinh hô.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

289. Chương 289

Bạch Thần Tinh híp mắt, trong mắt hiện lên vài tia lạ, Mộ Thần chỉ

luyện mấy viên đan mà đã kinh động tới tháp chủ đan tháp với vị Tịch đại sư lánh đời này.

“Bạch đạo hữu,con rểnhà ngươi thật lợi hại,không ngờ lại đưa cảtháp chủ đan thápvới Tịch đại sư tớiđây.”

Bạch Thần Tinh cười: “Đó làdohai vị nể tình thôi, kỳ thật Thần nhi chỉ

biết luyện chế một ít đan dược bát cấp cấp thấp, so vớiCừu đại sưvà Tịch đại sưthì cònkém xa, không coi là gìcả.”

“Lời này Bạch đạo hữu nóihơiquá, luyện dược sư bát cấpmà cònkhông coi là gì,vậy đám lão giàchúng ta đâycòn được coilàgì?”

“Tuy rằng hiện tại Mộ Thần mớichỉlà luyện dược sư bát cấp cấp thấp, nhưngmà,tuổihắnvẫn còn rất nhỏ.”

“Đúng vậy! Từ mấy vạn năm nay, Mộ Thần chính là luyện dược sư bát cấp trẻ tuổi nhất.”

“Mộ Thần trừ đan thuật ra, thì trận pháp, minh văn, phù chú và luyện khí đều không kém, chuyện này mới là khó có được nha.”

“Mộ Thần tài hoa như thế, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ‘đệ

nhất nhân trong lứa trẻ tuổi’, Bạch đạo hữu à, ánh mắt nhi tử nhà ngươi thật https://thuviensach.vn

sự quá lợi hại!”

“…”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ khoát tay: “Các ngươiđừng cókhen hắn như

vậy,may màhắn không nghethấy, nếu không chỉ sợ đi đườngcũngphải lướt nhẹ,làm gìcòn có tâm tư luyện đan.”

Ô Phượng nhìn biểu tình bình chân như vại trên mặt Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ, Mộ Thần có thể đi đường lướt nhẹ hay không thì không biết, nhưng mà, Bạch Thần Tinh đã xác định chắc là đi đường lướt nhẹ rồi kia kìa.

“Thường thìluyện dược sư bát cấpđểquen thuộcvớimột loại đan dượccần phải cóhai ba năm thời gian, không nghĩ tới mới qua chút thời gianmà Mộ thiếu đã bắt đầu thử luyện chế loại đan dược bát cấp thứ hai.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, đầy bất đắc dĩ thở dài: “Còn không biết có thể được hay không đâu, nếu như luyện chế thất bại, vậy liền đáng tiếc rồi.

Linh dược bát cấp chính là thứ tốt đấy.”

“Thắng bại là chuyện thường, có luyện dược sư bát cấp nào có thể bảo chứng xác xuất thành công trăm phần trăm đâu. Thế nhưng, Nhìn bộ dáng Mộ thiếu thì hẳn là có nắm chắc.”

“Có nắm chắc? Hắn có thể nắm chắc gì chứ? Làm việc mơ mơ hồ hồ, không biết có đan kiếp mà đã luyện chế đan dược bát cấp, mệt cho hắn lúc đang ở trong bụng mẹ còn chưa bị đánh chết.” Bạch Thần Tinh tức giận nói.

Một đám võ tôn: “…” Con ngươi còn không phải cũng không biết có trận pháp kiếp, liền mơ hồ bày ra trận pháp bát cấp đó sao? Khi đó sao không thấy ngươi quở trách gì đi!

https://thuviensach.vn

… …

Mộ Thần lấy ra một cái đan lô, cái đan lô ban đầu sau khi luyện chế

qua hai lần Kim Dương Đan thì đã có chút tổn hại, cái đan lô này là có người tìm được trong bí cảnh đưa tới đổi đan dược với hắn.

Luyện chế Linh Tâm Đan khó khăn hơn Kim Dương Đan rất nhiều, vì để bảo đảm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mộ Thần đã thử luyện giả lập trong Linh Tháp không dưới mấy trăm lần, thế nên đối với mỗi một chi tiết hắn đều hiểu rõ. Đều nói đọc trăm cuốn sách cũng không bằng tự

mình nhìn thấy, hiện giờ dù Mộ Thần có nhắm mắt lại cũng có thể luyện ra được đan dược.

Tuy rằng rất nắm chắc luyện ra được Linh Tâm Đan, nhưng Mộ Thần cũng không dám chậm trễ một chút nào.

Kim Dương Đan có thể luyện chế thất bại, nhưng Linh Tâm Đan này lại không thể thất bại.

“Bộ dáng Mộ Thần nhìn không như là lần đầu tiên luyện chế Linh Tâm Đan, hắn rất thuần thục.” Cừu Tranh Vanh nói.

Tịch Thần An gật đầu: “Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn luyện chế Linh Tâm Đan, chẳng lẽ là chuyển thế?”

Cừu Tranh Vanh lắc lắc đầu, “Cho dù là chuyển thế, thì trải qua chuyển thế luân hồi, ký ức được bảo tồn cũng là thiếu càng thêm thiếu, không thể nào thuần thục được như vầy.”

Tịch Thần An châm chước nói, “Có thể là Mộ Thần có thủ đoạn đặc biệt gì đó, nếu không lấy độ tuổi như hắn, dù có nghịch thiên thì cũng không thể nào thuần thục như thế.”

Cừu Tranh Vanh cau mày, trong mắt hiện lên mấy phần tối tăm.

https://thuviensach.vn

“Cừu tháp chủ, có thể có liên quan tới Linh Tháp không?” Tịch Thần An hỏi.

Tịch Thần An nói tiếp: “Cừu tháp chủ, Mộ ThầnlàngườicóLinh Tháp, Linh Thápcủađan tháp các ngươivàLinh ThápcủaMộ Thầnđầu là truyềnthừa nhất mạch, cấp bậc đan tháp các ngươilạicàngở trênLinh ThápcủaMộ

Thần,có phải ngươi biết được gì đó không?”

Cừu Tranh Vanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Thần An: “Tuy rằng Linh Tháp trong tay Mộ Thần có cấp bậc thấp, nhưng nó đã bị Mộ Thần nhận chủ. Sau khi Linh Tháp nhận chủ, hẳn là sẽ có một ít công năng đặc biệt.”

Tịch Thần An híp mắt, trong mắt hiện lên vài phần không cho là đúng.

Mộ Thần thong dong xử lý linh thảo, thuần thục luyện hóa nước thuốc, ngưng dịch thành đan.

Vô số luyện dược sư trợn tròn mắt, hết sức chuyên chú nhìn Mộ Thần trong hình ảnh, đến thở cũng không dám thở mạnh.

… …

Trên bầu trời tụ tập lôi vân. Ngoài bí cảnh, từng âm thanh kinh ngạc liên tiếp vang lên.

“Thành, lại thành!”

“Chuyện bất quá tam, không ngờ lại thành nữa. Xem ra Mộ thiếu có thể thành công luyện ra đan dược bát cấp, tuyệt độ không chỉ là nhờ vận khí.”

“Xác xuất thành công của Mộ thiếu quá kinh người, chẳng lẽ xác xuất hắn luyện chế đan dược thành công là trăm phần trăm sao?”

https://thuviensach.vn

“Trăm phần trăm thì không có khả năng, nhưng xác xuất thành công của Mộ thiếu đúng là kinh người thật.”

… …

Tâm tư rất nhiều võ tôn ở đây không khỏi lung lay.

Đan dược bát cấp có giá trị cực cao, nhưng mà tình huống luyện dược sư bát cấp luyện hư linh dược chỗ nào cũng có. Luyện dược sư bát cấp có thân phận tôn quý, dù cho linh dược bị luyện hư, thì người tới cửa xin giúp đỡ còn phải liếm mặt, đưa lên hậu lễ, cảm tạ đối phương đã vất vả một phen.

Mộ Thần luyện đan với xác xuất thành công cao như vậy, có lẽ, nếu xin hắn giúp đỡ thì sẽ tốt hơn là xin mấy những luyện dược sư thâm niên mắt cao hơn đầu kia giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, một đám võ tôn đi lên, lôi kéo làm quen với Bạch Thần Tinh.

Mấy võ tôn Mệnh Tộc thấy một màn như vậy, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi.

… …

“Lôi kiếp đếnrồi.” Diệp Thạch vén tay áo lên, chiến ý dâng trào nhìn lôi vân trên bầu trời.

Cừu Tranh Vanh nhìn lôi vân đang tụ tập trong hình ảnh, cười nói:

“Đúng là hậu sinh khả uý!”

Tịch Thần An gật đầu: “Người trẻ tuổihiện tạiquả làlợi hại.”

Ô Phượng thấy Diệp Thạch hưng phấn thì nói: “Thần Tinh, con ngươi bị sét đánhnhưngrất vui vẻnha.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh: “Thể chấtDiên Tinhngày càng mạnh, hiện giờ ảnh hưởngtừđan kiếp bát cấp đốivới Diên Tinhcũngngày càng nhỏ.”

Lần đầu tiên đối mặt với lôi kiếp, Diệp Thạch có chút kinh nghi, sau khi liên tiếp bị lôi kiếp đánh xuống, cảm nhận được chỗ tốt tẩy kinh phạt tủy, Diệp Thạch từ từ có một loại tâm lý chờ đợi đối với lôi kiếp.

Liệt Hình Thiên nhìn bộ dáng Diệp Thạch nóng lòng muốn thử, trong lòng không khỏi cảm thấy quái dị.

Ầm ầm tiếng lôi đánh xuống, Diệp Thạch xung trận lên trước bay lên đỡ. Lần này Mộ Thần chỉ luyện ra năm viên đan dược, vốn là lấy năng lực hiện giờ của hắn, một lò luyện ra bảy tám viên cũng có thể. Thế nhưng tuy chỉ luyện ra năm viên đan dược, nhưng lôi kiếp mà Linh Tâm Đan dẫn ra lại lớn hơn so với lôi kiếp mà sáu viên Kim Dương Đan lúc trước dẫn ra.

Sau khi Liệt Hình Thiên bị lôi kiếp đánh xuống bốn năm lần, thì bị Mộ

Thần ném ra ngoài.

Liệt Hình Thiên vốn còn có thể đỡ thêm hai cái, nhưng Mộ Thần sợ

hắn không cẩn thận bị đánh chết, thế nên liền tùy tay ném ra.

Liệt Hình Thiên nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch xuyên qua xuyên lại trong lôi kiếp, trong mắt hiện lên vài tia hâm mộ. Dù giờ hắn có mạnh thì hắn cũng chỉ là một võ hoàng, đối phó với những võ tông tam tinh, tứ tinh bình thường thì còn được, nhưng nếu gặp phải loại quái thai như Mộ Thần Diệp Thạch, vậy hắn chỉ có một con đường chết.

… …

Trang Cẩn nhìn chỗ lôi kiếp, trên mặt đầy vẻ mê mang, “Saolại có lôi kiếpnữa? Rõ ràng trước đó không lâuđãcó lôi kiếprồi mà.”

https://thuviensach.vn

Mỗi lần nhìn thấy lôi kiếp, tâm tình Trang Cẩn liền trở nên không tốt.

Trong bí cảnh, nếu có xuất hiện lôi kiếp, không phải có người thăng cấp võ tông thì chính là có đan dược bát cấp xuất thế, hoặc cũng là có trận pháp bát cấp xuất thế. Vô luận là loại tình huống nào, đối với đám Trang Cẩn đều không phải là tin tức tốt.

Tâm tình Trang Cẩn không tốt, tâm tình đám người Mộ Dung Phong tất nhiên cũng không tốt hơn.

“Nhìn tình huống lần nàythì nó có vẻlà đan kiếp.” Thạch Kinh Thiên nói.

Lần thứ ba! Đây là lần thứ ba trong bí cảnh xuất hiện đan kiếp! Luyện đan thuật của Mộ Thần lợi hại như thế sao? Luyện một lần là thành một lần?

“Có thể nàoBạch Diên Tinh căn bản khôngnói chuyệnphương thuốc cho Mộ Thần?” Mộ Dung Vũ nhíu mày nói.

“Nóivới hắn thìnhư thế nào, Khúc Tâm Dương là mẫu phụcủaBạch Diên Tinh, cũng không phảicủaMộ Thần.Mộ Thầnnhìn thìbình thường,nhưng có lẽhắnchính làmột tên cótâm lý biến thái, có lẽ Mộ

Thầncònước gì phụ mẫu Bạch Diên Tinh đều mất,như thế Bạch Diên Tinh sẽvẫnđi theobênhắn.” Tằng Mặc lạnh lùng nói.

Trang Cẩn nhíu mày: “Có thể làdoMộ Thầncăn bản không quan tâm Bạch Diên Tinh, cho nên hắn mới khôngchút nàoquan tâmtớimẫu phụ Bạch Diên Tinh?”

“Cũngcó khả năngnày! Bạch Diên Tinh tư sắcbìnhthường,có thểMộ

Thầnchỉlà vui đùa một chút…” Mộ Dung Vũ nói.

“Ta nghe nóitrong đan điếm củaMộ Thần có một nam nhân áo đen, là Liệt Hình Thiên,hình nhưHồi Hồn Quảđangở trongtay hắn.” Thạch Kinh https://thuviensach.vn

Thiên bỗng lên tiếng.

Mộ Dung Phong mãnh liệt mở to mắt, tức đến khó thở mà nói: “Ngươi nói cái gì?Lời này là thật?Vậy sao ngươi không nói sớm?!”

“Ta cũngchỉmớicóđược tin tức.” Thạch Kinh Thiên nhăn chặt mày nói.

Tại trong bí cảnh, Thạch Kinh Thiên thủ đoạn có hạn, người có thể

truyền lại tin tức cho Thạch Kinh Thiên cũng không nhiều.

Mộ Dung Phong đỏ mắt, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Khó trách Mộ Thần không vộivàngmột chútnào,thì ra là đãsớm có đường lui.”

Thạch Kinh Thiên châm chước một chút rồi nói: “Gần đây Mộ

ThầnvớiDiệp Thạch nhưđang làm cái gì đó, hẳn là cóliênquantớiLiệt Hình Thiên.”

Mộ Dung Phong cau mày nhìn qua Thạch Kinh Thiên, không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộcngươi còn cần bao lâumớitiến vào võ tôngđây?”

Sắc mặt Thạch Kinh Thiên bỗng nhiên đỏ lên, “Chắclà nhanhthôi.”

Mộ Dung Phong tức giận nói: “Nhanh, nhanh?Ngươiluôn cứnói nhanh,thế nhưngthời giancũng đãlâunhư vậy.”

Thạch Kinh Thiên mím môi, trên mặt tràn đầy sương mù.

Trang Cẩn nhìn thấy bộ dáng Thạch Kinh Thiên như vậy thì bất đắc dĩ

nói: “APhongà,KinhThiên đang cốhết sứcđấy thôi, ngươiđừng làmkhó hắnnhư thế.”

“Ta có một viên Huyết Long Đan, có lẽsẽgiúp ngươi đột phá võ tông.”

Mộ Dung Phong lạnh nhạt nói.

https://thuviensach.vn

Trên mặt Thạch Kinh Thiên liền hiện lên vẻ nhục nhã: “Ta không cần, ngươi giữlạiđi.”

Thạch Kinh Thiên siết chặt tay, Mộ Dung Phong coi hắn là tên ngốc sao? Tuy rằng Huyết Long Đan có thể giúp đột phá võ tông, nhưng nó lại là loại đan vắt cạn kiệt tiềm lực của một người để đạt tới mục đích đột phá, Mộ Dung Phong muốn cắt đứt tiền đồ của hắn sao!

Trang Cẩn có chút khó hiểu nhìn Mộ Dung Phong: “APhong, Huyết Long Đan có thểtrợgiúp đột phá võ tông sao?”

Mộ Dung Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy sao giờngươi mới lấy ra?” Trang Cẩn nhìn qua Thạch Kinh Thiên, “Kinh Thiên, ngươi thật sự không cần sao?”

Thạch Kinh Thiên siết chặt tay, sắc mặt xanh mét. Trên mặt Trang Du nhất thời hiện lên vẻ hoang mang.

“Thôi, nếuKinhThiên không cầnthìchúng tacứtừ từ.” Giang Triệu Lâm mở miệng nói.

Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng, Thạch Kinh Thiên tối tăm mặt mày cúi đầu.

Trang Cẩn hoang mang nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn Thạch Kinh Thiên đầy vẻ khó hiểu.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

290. Chương 290

Lúc Mộ Thần Diệp Thạch về tới đan điếm, đan điếm đã đóng cửa.

“Các ngươivề rồi.” Lão hổ thấy ba người vào cửa thì bình chân như

vại chào hỏi.

“SaoKim Dương Đanlạithiếumấtmột viên? Cóailấylinh dược bát cấp đếnđổi à?” Mộ Thần hỏi.

“Không có.” Lão hổ cười đắc ý, lại nói: “Đandượcbịta đổirồi.”

Mộ Thần nhíu mày: “Ngươi lại đổithứ hàng rẽ bèo nào nữa? Lại cho rằng ta coi tiền như rác à?”

Lão hổ ý vị sâu sa nói: “Tiểu bạch kiểm chủ nhân, ngươi không hiểu, nhân sinh tại thế, khó được hồ đồ một lần.”

Mộ Thần cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy! Thật sự cám ơn ngươi, làm cho ta hồ đồ một lần rồi thêm một lần.”

Lão hổ: “…”

Lão hổ nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, nhanh chóng dời qua đề tài khác: “Hai ngươi lại bị sét đánh?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy, lần này là đan kiếp.” Lần này chặn quá dễ, nếu mình lại bị phách thêm mấy lần nữa chắc sẽ quen, có lẽ sau này https://thuviensach.vn

một mình mình cũng có thể đỡ được đan kiếp.

“Đó đều là do các ngươi bình thường có quá nhiều nghiệp chướng, thế

nên mới luôn bị sét đánh. Để tránh luôn bị sét đánh hoài, các ngươi nên đối tốt với ta một chút, tích đức làm việc thiện, tích phúc tích đức.” Lão hổ nói một câu thâm ý.

Mộ Thần cười lạnh hai tiếng, lạnh nhạt nói: “Đối tốt với ngươi mà là tích đức làm việc thiện ư? Đó mới là nghiệp chướng đấy.”

Lão hổ: “…”

Lão hổ quay qua nhìn Liệt Hình Thiên, có chút ngạc nhiên: “Huynh đệ, ngươi cũng bị sét đánh?”

Liệt Hình Thiên gật đầu: “Phải.”

Lão hổ tràn đầy đồng tình nhìn Liệt Hình Thiên: “Tiểu tử, ngươi cách hai tên này xa một chút đi thôi, hai tên này thường xuyên bị sét đánh, sợ là ngươi cũng bị phiền hà.”

“Khôngsao.” Liệt Hình Thiên.

Ánh mắt lão hổ sáng lên: “Ớ, huynh đệ, ngươi có chứngchịungược à?

Đám quái vật hai đùi như các ngươi thậtsự khólý giảighê.”

Liệt Hình Thiên: “…”

… …

Lão hổ lại chuyển đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn Diệp Thạch, hỏi:

“Tiểu bạch kiểm, nghe nói ngươi bố trí rađượcmột cái trận pháp bát cấp?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy, thì làm sao?”

https://thuviensach.vn

Lão hổ lập tức duỗi thẳng cái thân hình mập mạp của mình, nói:

“Không có gì,chỉlà bản tôncó tìm một việc thiệncho ngươi làm.Có người muốn mượn trận phápcủa ngươi sử dụngmột chút, bản tôn liền đáp ứnggiúpngươi.Tiểu bạch kiểm à,giúp đỡ mọingườilà nguồn gốc của hạnh phúc, bản tôn tìmđược mộtviệc thiện như vậy cho ngươi, nhất định ngươiđang rất làcảm kích bản tôngphải không nè.”

Diệp Thạch cau mày, tràn đầy phẫn nộ: “Ngươilấy ta ra bán?”

Lão hổ không cho là đúng liếc Diệp Thạch: “Ta sao có thể bán ngươi?

Nếu như ta bán ngươi, tiểu bạch kiểm chủ nhiệm còn không tới đánh chết ta à. Bản tôn chỉ bán trận pháp của ngươi mà thôi, dù sao nó có thể dùng nhiều lần, trận pháp của ngươi cũng sẽ không bị hư.”

Trong mắt Mộ Thần hiện lên hàn quang. Trận pháp của Diệp Thạch còn chưa có sử dụng, vậy mà lại đã có người đi tới tìm.

“Người ta cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi giúp đỡ tới như vậy?” Mộ

Thần âm trầm hỏi.

Lão hổ giả vờ không hiểu: “Chỗ tốt? Không có nha! Giúp đỡ mọi người là nguồn gốc của hạnh phúc mà, bản tôn là đại nhân lương thiện, đại nhân lương thiện sao có thể thu chỗ tốt của người ta chứ…”

“Đủ! Nói thật!” Mộ Thần lạnh lùng quát.

“Người tatìm chobản tôn một muội tử hỏa linh.” Lão hổ liếm liếm miệng, cười gượng.

“Muội tửhỏa linh?Cáitênsắc phôinày, chỉ cómột muội tử hỏa linhmà đãlàmcho ngươi khom lưng?Ngươi cũng thật vô dụng.” Diệp Thạch khinh thường.

https://thuviensach.vn

Lão hổ nâng cằm nói, “Ngươithìbiết cái gì, ngươi căn bản không hiểu muội tử hỏa linh tốtđẹp bao nhiêu, bản tônkhôngchấp nhặtvớingươi.”

Diệp Thạch tức giận hỏi: “Vậy muội tửhỏa linh đâu?”

Lão hổ vỗ vỗ bụng mình, trên mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ khó hiểu.

Mộ Thần liếc mắt xem thường lão hổ, nghiến răng nghiến lợi:

“Lạibịngươi ăn?”

Lão hổ gật gật đầu: “Đúng vậy.Mùi vịrất thơm.”

Diệp Thạch tức giận: “Ngươi ănrồi? Ngươi vậy mà lại ăn? Cái tên quỷ

tham lam!”

Lão hổ tràn đầy khinh thường nhìn Diệp Thạch: “Hương vị muội tử

hỏa linh rất tốt, có cho ngươi ngươi cũng không có lộc ăn, thế nên tư vị đó, ngươi sẽ không hiểu được.”

“Ta đúng là không hiểu! Nhưng mà ta hiểu một điều, trận pháp kia mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao mấy trăm khối nguyên thạch thượng phẩm!” Diệp Thạch tức giận nói.

Lão hổ: “…”

Tháp Linh liền nhảy ra, “Cái gì! Trên trăm khối nguyên thạch thượng phẩm? Cái tên lão hổ bại gia này, bại Kim Dương Đan thì thôi đi, còn muốn bại nguyên thạch! Cái tên ngu xuẩn!”

Lão hổ không chịu yếu thế: “Ngươi đừng cho là ta không biết, từng cái từng cái linh mạch đều bị ngươi giấu đi, ngươi vậy mà còn có mặt mũi chỉ

trích ta bại gia.”

Tháp Linh thẹn quá hóa giận: “Ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ, ta là người thanh liêm chính trực nhất, lưỡng tụ thanh phong…”

https://thuviensach.vn

Lão hổ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nhìn bụng ngươi trước đi đã.”

“Sao ngươi không chịu nhìn bản thân đi rồi nói ta, đã béo đến mức đi không nổi rồi kia kìa.” Tháp Linh cũng không chịu yếu thế.

Mộ Thần đen mặt, lạnh giọng quát: “Đủ rồi! Hai người các ngươi người tám lạng người nửa cân, còn có mặt mũi chỉ trích nhau?”

“Ngươi đã đáp ứng ai?” Diệp Thạch hỏi lão hổ.

“Một nam nhân mặc y phục màu đỏ, khóe mắt có một nốt ruồi, ta đã bảo hắn ngày mai tới đây.” Lão hổ trả lời.

Diệp Thạch mở to mắt, buồn bực hỏi: “Là ai vậy?”

“Có thể là Tổ Dương, hắn cũngtừngthăng cấp thất bại một lần.” Liệt Hình Thiên lên tiếng.

Diệp Thạch gật đầu, “À,vậy sao.”

Mộ Thần cúi đầu, hắn đang lo không có ai thí nghiệm hiệu quả do trận pháp Diệp Thạch bố trí, không nghĩ đến lại nhanh có người đưa lên cửa như thế.

Về động tĩnh của hắn và Diệp Thạch, hẳn là trong bí cảnh cũng có không ít người đang cảm thấy hứng thú.

… …

“Nhiệm vụ này ta phải tiếp sao?” Diệp Thạch quay đầu, dò hỏi Mộ

Thần.

Mộ Thần thở dài: “Tiếp đi, lão hổ cũng đã ăn muội tử hỏa linh rồi, cũng không thể kêu nó nhả ra.”

https://thuviensach.vn

“Được rồi, ta tiếp.” Diệp Thạch gật đầu.

Lão hổ tràn đầy hưng phấn: “Tiểu bạch kiểm, ta biết ngươi tốt lắm mà.

Ngươi yên tâm, về sau nếu bên cạnh tiểu bạch kiểm chủ nhân có những người khác, bản hổ sẽ giúp ngươi thiêu chết hắn.”

Diệp Thạch khoan khoái trong lòng một trận, nhưng vẫn phải banh mặt ra nói: “Đừng nóibậy bạ.”

Lão hổ khinh thường liếc Diệp Thạch một cái: “Thôi đi, bản tôn biết trong lòng ngươirấtcao hứng.”

Diệp Thạch hung hăng trừng lão hổ, trên mặt hiện lên hai vệt hồng nhạt.

“Tiểu bạch kiểm đại nhân.” Lão hổ lấy lòng hô gọi Diệp Thạch một tiếng.

Diệp Thạch chợt nhấc lên cảnh giác, “Làm gì?”

“Thật ra, muội tử hỏa linh bị ta ăn khôngphải chỉ cómột, mà là hai.”

Lão hổ ngại ngùng mà nói.

Thấy Diệp Thạch đột nhiên trợn to mắt, lão hổ có chút ngượng ngùng nói: “Mộthỏa linhkhông đủ ăn.”

Mộ Thần đen mặt, cả giận nói: “Cho nên, ngươi đáp ứngchohai người, khôngchỉmột người?”

“Đuổi mộtcon dêcũng là đuổi,đuổihai con dê cũng làđuổi, cũng khôngsao mà.” Lão hổ ra vẻ đương nhiên.

Diệp Thạch nhẹ hít một hơi: “Haingười thìhaingười.”

https://thuviensach.vn

Lão hổ tràn đầy hưng phấn: “Tiểu bạch kiểm đại nhân, ta biết ngươi làngườithông tình đạt lý, thiện giải nhân ýnhất mà, ngươi quả nhiên là người tốt!”

Diệp Thạch kỳ lạ nhìn lão hổ: “Lão hổ, ngươirấtkhông thích hợp!

Ngươi còn che giấu cái gìsao?”

“Bản hổcókhông thích hợp sao? Bản hổ là lạ ở chỗ nào à?” Lão hổ giả

vờ ngơ ngơ.

Mộ Thần quát một tiếng: “Ngươi còn làm cái gì, nói mau!”

Lão hổ nhăn mặt giơ giơ móng vuốt lên: “Cũng khônglàmgì ghê gớm lắm, chínhlà trừ ăn hai muội tử hỏa linh ra,tacòn ăn batiểu ca hỏa linh.”

Diệp Thạch:“… Ngươisaoănnhiiều vậy!”

Lão hổ:“… Bản tônđãđói bụng rất nhiều năm.”

Mộ Thần có chút đau đầu đỡ trán: “Cho nên, kỳ thật ngươi đáp ứng giúptớinăm người,chobọn hắn sử dụng trận pháp?”

Lão hổ gật gật đầu: “Đúng đúng! Dùng một chút trận pháp mà thôi, cũng không sao mà.”

Mộ Thần: “…”

“Ngu xuẩn, mộtngười đãmấy trăm nguyên thạch thượng phẩm,vậynămngười thì phảimấy ngànđây!” Tháp Linh tràn đầy phẫn nộ.

Lão hổ: “…”

“Ngươi là dị hỏađó! Ngươicòn dám xưng là bản tôn?Ngươisaocó thểbịngườitatùy tùy tiện tiện dùng hỏa linhmê hoặcchứ?!” Diệp Thạch tức giận nói.

https://thuviensach.vn

Lão hổ khẽ đảo mắt: “Nếu khôngphải docác ngươi giam cầm bản tôn mấy vạn năm,làm chobản tôn đóitới bệnh ra, bản tôn cũng không đến mức như thế!”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, tức giận nói: “Không do bọn ta.”

Mấy vạn năm trước? Lúc đó y còn chưa có sinh ra đâu.

Lão hổ bĩu môi: “Đềugiống như nhau cả,đều làquái vật hai đùinhưcác ngươigiam cầm ta.”

Diệp Thạch: “…”

“Trong bí cảnh có nhiều võ hoàng cửu tinhvậy à?” Mộ Thần nhíu mày hỏi.

“Võ hoàngcửu tinh thăng cấp võ tông có một đạo lạch trời,córất nhiều thiên tàichỉdừng lạiởvõ hoàng cửu tinh, tu luyện giả thăng cấp thất bạicórất nhiều, đềumai danh ẩn tích, lần này bí cảnh mở ra,córất nhiều người tiến vàođây.” Liệt Hình Thiên nói.

Từ xưa đến nay, thiên tài thăng cấp võ tông thất bại nhiều tới mức đếm không hết, không phải ai cũng có vận khí như Mộ Thần, Diệp Thạch.

Mộ Thần nhíu mày, nói: “Như vậy à.Lão hổ, ngươigọibọn họ lại đâyhếtđi, ngươi nói cho bọnhọbiết, nguyên thạch thăng cấptự chuẩn bị.”

Lão hổ mở to mắt, sau đó nói: “Được.”

Mộ Thần cúi đầu ngẫm nghĩ, trận pháp của Diệp Thạch cần có người thí nghiệm, minh văn do hắn nghiên cứu ra cũng cần có người thí nghiệm, hắn đang lo không có ai đứng ra thí nghiệm, kết quả, người đưa lên cửa lại nhiều đến thế.

… …

https://thuviensach.vn

Cách đan điếm Mộ thị không xa, trong một căn phòng trúc.

“Tổ huynh, trận pháp Diệp Thạch bố trí thậtsựcó thể giúp chúng ta thăng cấp?” Ngôn Vọng Lâu có hơi bất an hỏi.

“Không phải lúcMộ Thần đi luyện đan,chúng ta đãthừa dịptớicảm thụcáitrận phápkia rồisao?Dùchỉmớiđứng ởbênngoài trận,chúng tađều có thể cảm nhận được uy lựccủatrận pháp,thếnếunhưtiến vào trong trận,ta nghĩ

hẳn ngươi cũng biếthiệu quảcỡ nào.” Tổ Dương thản nhiên nói.

“Nghe nóiđó làtrận pháp bảnLinhTôngTrận thăng cấp, là một trận pháp bát cấp,doDiệp Thạch cố ý chuẩn bịchoLiệt Hình Thiên.” Mục Phong Bắc nói.

“Liệt Hình Thiên đã thất bại ba lượt,nhữngthủ đoạnbìnhthường căn bản không có hiệu quả.Nghe nói Mộ Thầncònluyện ra Linh Tâm Đan, cũng làđểchuẩn bịchoLiệt Hình Thiên.” Thang Phóng nói.

“Có đan dược bát cấpcùngvớitrận pháp bát cấp trợgiúp, Liệt Hình Thiên thăng cấp võ tônghẳn đãlàchuyệnnắm chắc.” Mục Phong Bắc có chút hâm mộ.

Mấy người ở đây đều là thiên chi kiêu tử, nhưng đều từng thăng cấp thất bại. Một khi thăng cấp võ tông thất bại, muốn thử thăng cấp lần nữa sẽ

khó khăn hơn ban đầu gấp mấy lần, thế nên những người này đều từ từ biến mất.

“Ta cảm thấyđiềuhiện tại chúng tacầnlo lắngkhông phải là cáitrận phápkiacó tác dụng hay không, mà là, Diệp Thạch có chịu giúpchúng ta hay không.” Tổ Dương nhẹ hít một hơi nói.

“Conhổ kiađãđáp ứng chúng ta.” Thang Phóng nói. Con hổ kia nói, nó là lão đại của Mộ Thần với Diệp Thạch, nó nói cái gì hai người đều nghe, https://thuviensach.vn

nó nói đi hướng Đông, Mộ Thần Diệp Thạch tuyệt không dám đi hướng Tây.

“Conhổ kianhìnliềnbiếtkhông đứng đắn,lời nónóikhôngthể tintưởng nhiều.” Tổ Dương nói.

“Chúng ta có thể trộm dùng trậnphápkia không?” Lô Vân hỏi.

Tổ Dương tức giận nói: “Ngươi điên rồi!Trậnpháp đólàdoBạch Diên Tinh bố trí,ởtrong có dấu vết tinh thầncủaBạch Diên Tinh, nếu như ngươi khôngđược yđồng ýđãtiến vào trong trận, bịycảm giácra,y chỉ dùngmột cái ý niệm trong đầulàcó thể giết ngươi.Hơn nữa, trận pháp bát cấp muốn khởi độngcũng cầntrận pháp sư bát cấpởbên cạnh hiệp trợ.”

Lô Vân cười xấu hổ: “Ta chỉtùy tiện nóithôi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

291. Chương 291

Bỗng hư ảnh lão hổ bay ra từ trên người Tổ Dương, Tổ Dương nhất thời kinh hỉ một trận.

“Conhổkiagởi thư, nói Mộ ThầnvớiDiệp Thạch đã đồng ý,chỉlà, mỗi lần khởi động trận pháp đều cầntiêu haomột số lượng lớnnguyên thạch,phầnnguyên thạchđóchúng taphảitựlấy ra, còn có, mỗilầnvận chuyển, chúng taphải lấymột gốc linh thảo bát cấp hoặc là linh vậtcấptương đương.”

“Nguyên thạch không là vấn đề, linh vật cũng khôngthànhvấn đề, chỉ

cần Bạch Diên Tinh đồng ýgiúplàđã quá tốt rồi.” Mục Phong Bắc nhẹ

nhàng thở ra.

Bọn họ không phải là võ hoàng cửu tinh bình thường, vả lại đều là người từng đột phá thất bại, tư chất hơn xa thường nhân, mà sau khi tiến vào bí cảnh, năm người liên thủ với nhau, thế nên thu hoạch cũng không nhỏ.

Nhưng nếu không thể đột phá võ tông, dù thu hoạch có lớn cỡ nào, đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng.

“Mộ Thần còn cómộtyêu cầu kỳ quái.” Tổ Dương lên tiếng.

“Làgì?” Mục Phong Bắc hỏi.

https://thuviensach.vn

Tổ Dương nhẹ hít một hơi: “Mộ Thần nóirằngtrongtay hắn có mộtloạiminh văn, theo suy tínhthìcó thể tăng xác suất thăng cấp võ tông lên,chỉ là thứ đócònđang trong thời gianthí nghiệm,cókhả năng sẽxảy ravấn đề,sau đóhỏitrong nhóm chúng tacóai nguyện ý thửkhông, nếu có người nguyện ý,hắn sẽgiảm phân nửa nguyên thạchlúc mượn dùngtrận pháp, nếu không cóai muốn…”

“Nếu không cóai,vậytrận pháp cũng không cho dùng?” Mục Phong Bắc tiếp lời hỏi.

Tổ Dương gật đầu: “Chính là ýđó.”

“Để tađi đi.” Mục Phong Bắc nói.

“Mục huynh, ngươiphải suy nghĩkỹ, minh văn tháp Tưởng Phongmấynămtrướctu vi không tiếntrái lạilui, chính là bởi vì minh văncóvấn đề.” Tổ Dương lo lắng nói.

Mục Phong Bắc không để tâm lắm, cười nói: “Bất kể thế nào,ta nghĩ

cũng sẽkhông xongbằng bây giờ đâu.”

Trong năm người bọn họ, có bốn người đều chỉ mới thất bại một lần, duy chỉ có Mục Phong Bắc là đã thất bại hai lần.

Tổ Dương chăm chú nhìn Mục Phong Bắc, cuối cùng gật đầu: “Vậy được rồi.”

Tổ Dương cúi đầu thầm suy nghĩ, thật không biết trong tay Liệt Hình Thiên có gì mà làm cho Mộ Thần nhọc lòng tới như vậy.

Mộ Thần rõ ràng là đang lấy mấy người bọn họ thành thí nghiệm phẩm thay cho Liệt Hình Thiên.

https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói,hình như làLiệt Hình Thiêncó đặt cấp chếtrên người mình,nếu tới thời gian mà vẫn khôngthăng lên đượcvõ tông,nósẽ tự bạo.”

Tổ Dương nói.

“Hắnthậtđúnglà một kẻ điên.” Mục Phong Bắc bất đắc dĩ cười.

Nếu, nếu hắn thất bại thêm một lần nữa, chỉ sợ hắn cũng sẽ điên cuồng lưu lạc giống hệt Liệt Hình Thiên.

Mắt thấy những người khác không ngừng bước lên, còn mình thì lại vĩnh viễn dừng tại một chỗ, loại tư vị này thật sự khiến người ta khó chịu.

Tổ Dương gật đầu: “Vậy được rồi, lão hổ nóithời gian của mấy ngườiMộ Thầnrất gấp,kêuchúng ta nếu muốn dùng trận phápthìmau đi qua.”

“Như vậy, chúng ta đi thôi.” Mục Phong Bắc nhìn mọi người.

… …

Đan điếm Mộ thị.

“Bọn họ nóilà sắptớirồi.” Lão hổ thông báo với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Tốt.”

“Tiểu bạch kiểm vừa mới luyện chế đan dược, chỉ cómột chút thời gian nghỉ ngơinhư vậy,có thể chứ?” Lão hổ hỏi.

Diệp Thạch: “Hẳn là đủ.” Thời gian trong Linh Tháp chậm hơn bên ngoài, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là Mộ Thần có thể khôi phục.

“Xem ra tiểu bạch kiểm chủ nhân làmệnhlao lực trời sinh,nếunhưngày nào đóhắn dolaolực màchết, tiểu bạch kiểm đại nhânsẽ phảithủtiếtsốngđó nha.Ha ha ha…” Lão hổ ha ha nở nụ cười.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đen mặt: “Nếu như Mộ Thần xảy ra chuyệngì, ta nhất địnhsẽnhắc nhở hắn hình thần câu diệtngươi trước,khỏi đểngươi làm hạinhân gian.”

Lão hổ liền bồi khuôn mặt tươi cười: “Chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu bạch kiểm, ngươiđừng cónghiêm túc như vậychứ,nhìnvẻ mặt mặt người dạ

thúcủatiểu bạch kiểm chủ nhân kialàbiếtchắchắn tuyệt đối không làngườiđoản mệnh.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần từ trong Linh Tháp đi ra, hỏi: “Có ai đến chưa?”

Diệp Thạch nói: “Sắp rồi, hẳn làđangchạy tới.” Sau đó y hỏi: “Ngươi nghỉ ngơi đủchưa?”

“Bị đánh quenrồi,nêncũng không cảmthấythươngthếquánghiêm trọng.” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Lão hổ nhìn Mộ Thần: “Tiểu bạch kiểm chủ nhân,thấyngươi nói lời nàylàbiết mệnh ngươi trời sinh bị sét đánhrồi.”

“NgươivàoLinh Tháp nghỉ ngơi đi, mộtlát nữangươi cònphảichủ trì trậnpháp.” Mộ Thần không để ý tới lão hổ, ôn nhu nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, “Cũngđược.”

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn Diệp Thạch tiến vào Linh Tháp, trong mắt hiện lên vài tia lạ.

… …

https://thuviensach.vn

“Chào Mộ đại sư.” Đám người Tổ Dương nhìn thấy Mộ Thần thì chắp tay.

Tuy rằng tuổi Mộ Thần nhỏ hơn mấy người này, nhưng đây là thế giới người người tu luyện nguyên lực, luôn chỉ nhận tu vi, không nhận tuổi.

Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp, thân phận quý trọng giống như võ tôn.

Mộ Thần đưa ánh mắt đảo qua đám người Tổ Dương, tuy rằng năm người trước mặt đều chỉ là võ hoàng, nhưng huyết khí vượng uy, có một vài võ tông cũng không so bằng.

Tuy biết Trung Châu vẫn không thiếu hụt thiên tài, nhưng không ngờ

lần này lại có nhiều võ hoàng cửu tinh tiến vào như này, trước đó hắn không hề nghe được tiếng gió nào cả.

Mộ Thần cười nói: “Mấyvị khôngcầnđa lễ.”

“Đã quyết địnhra ai là ngườiđầu tiêntuyên khắc minh vănchưa?” Mộ

Thần thản nhiên mở miệng hỏi.

“Là ta.” Mục Phong Bắc lên tiếng bước ra.

Mộ Thần đánh giá Mục Phong Bắc, sau đó gật đầu: “Những ngườikhác ởlạiđây, ngươithìđi theo ta.”

Mục Phong Bắc quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người Tổ Dương, tiếp đó lập tức đi theo Mộ Thần vào phòng tối.

… …

Ngoài bí cảnh, một đám võ tu không khỏi kinh ngạc nhìn thân ảnh đám người Tổ Dương bên cạnh Mộ Thần, thân phận năm người nhanh chóng được truyền ra.

https://thuviensach.vn

“Tổ Dương, Ngôn Vọng Lâu,ThangPhóng, Mục Phong Bắc,LôVân, không ngờ là bọn họ. Năm người bọn họ vậy mà lại đi chung với nhau.”

Người ngoài bí cảnh chỉ khi nhìn thấy tính danh người trong bí cảnh, lúc đó mới biết tới ảnh hưởng của người trong bí cảnh. Do ít võ tôn, trong bí cảnh lại có nhiều người, thế nên thật không nhìn thấy đám người Tổ

Dương, cũng không có ai nói ra tính danh của mấy người Tổ Dương, vì thế

cũng không có mấy người chú ý tới.

“Không nghĩ tới bọn họ cũng đều vào bí cảnh. Năm người bọn họ đều từng thử đột phá võ tông, thực lực đều dừng ở cảnh giới võ hoàng cửu tinh, chiến lực của Tổ Dương và Mục Phong Bắc càng là không thua võ tông. Ta nghĩ, hẳn là có không ít thiên tài địa bảo trong bí cảnh đã bị bọn họ bỏ vào túi.”

“Mấy người này ban đầu đều là tiền đồ vô lượng, nhưng sau đó lại đột phá thất bại, tiếo đó nếu còn muốn đột phá võ tông, rất khó.”

“Bọn họ tìm Mộ Thần như vầy, hẳn là đánh chủ ý tới Linh Tông Trận.”

“Họ đều từng thử đột phá vách chướng võ tông, tuy rằng không đến mức bất trị như Liệt Hình Thiên, nhưng muốn đột phá cũng không dễ.”

“Cái trận pháp mà Diệp Thạch bố trí được ấy, nếu như nó thật sự hoàn toàn bảo lưu năng lực giúp người thăng cấp của Linh Tông Trận, vậy tỷ lệ

bọn họ đột phá võ tông sẽ vô cùng lớn.”

“Nếu như bọn họ đều đột phá, vậy sợ là trong bí cảnh sẽ biến đổi.”

… …

Bên ngoài đan điếm Mộ thị.

https://thuviensach.vn

“Quái lạ, sao lại đóng cửarồi?”

“Chắclàdomệt nhọc đi, gần đây Bạch Diên Tinhbàyra một cái trận pháp bát cấp, Mộ Thầnthìluyện ra Linh Tâm Đan bát cấp,có thểhaibọn họđều cầnnghỉ ngơi.”

“Ta nghe nói,cáitrận pháp bát cấpmàBạch Diên Tinh nghiên cứu ra làđể giúpngườitađột pháá.”

“Ta cũngcónghe nói cái trận pháp kialà bản thăng cấp từ

LinhTôngTrận, có người suy đoánnó có thểgiúpvõ tông thăng cấpvõ tôn.”

“Ngheđồnchỉ cầnvõ hoàng cửu tinh sắp đột phábướcvàotrậnphápđi một vòng, thếlà liền dễ dàngthăng cấp võ tông.”

“Này, thứMộ Thần luyện ralàLinh Tâm Đanđó! Nếuthứ này có thể

đổiđi, lấy ra bên ngoàikia, đám võ tông cửu tinhcòn khôngtranhphá đầuà.”

“Đóchính là Linh Tâm Đanđấy!Là đan dược bát cấpđấy!Làm gì dễđổinhư vậy!”

“Mà trongđanđiếm cómấycỗ khí tức xa lạthì phải. Không phải là Mộ

thiếubịngườitacưỡng épđó chứ?!”

“Ai có thể cưỡng épđược hai tên quái thaiMộ ThầnvớiDiệp Thạch?

Ngươi suy nghĩ nhiềuquá.”

… …

Trong một căn phòng trong đan điếm Mộ thị.

Mộ Thần điều phối chất lỏng trên tay, thản nhiên kêu Mục Phong Bắc:

“Cởi quần áo đi.”

Mục Phong Bắc gật đầu, bỏ đi quần áo, lộ ra da thịt ở sau lưng.

https://thuviensach.vn

“Dáng người không tồi...” Mộ Thần cười khen.

Mục Phong Bắc cười gượng: “Đa tạMộ đại sư khích lệ.”

Mộ Thần nói tiếp: “…Nhưng khôngtốt bằngThạch Đầu.”

Mục Phong Bắc ngây ra một lúc, tràn đầy xấu hổ nói: “Mộ đại sư nói đùa,saotacó thểso sánh với Bạch đại sưđược.”

“Ngươi không cần khẩn trương nhưthế đâu.” Mộ Thần điều phối dịch minh văn trên tay, nói: “Tuy rằngđây là lần đầu tiêntara taytuyên khắclọaiminh vănnày, nhưngtheo ta dự tính,cho dù cótuyên khắc thất bại thì cũngchỉ làlưulại mộtcái sẹo mà thôi, khôngảnh hưởng tớimạng của ngươi.”

Mục Phong Bắc cười xấu hổ: “Xin lỗi, tachưa từngbịtuyên khắc minh văn.Mộ đại sưnày, nguyên lựctrongdịch minh văn nàycó vẻđậmquá.”

Mộ Thần nói: “Làdịch minh vănthất cấp thượng phẩmcơ mà,tất nhiên lànguyên lựcphảinồng đậmrồi.Trong tayta cũng chỉ có ba phần nguyênliệu mà thôi, nếu chứng thực đượcminh văn này hữu hiệu, về sau,người khácmuốn lấylinh dược bát cấp tìm tớicửacầu ta khắc minh văn, ta cũng chưa chắc nguyện ýđâu.”

Mục Phong Bắc nhíu mày, tâm tình không khỏi có chút lạ. Chỉ có ba phần dịch minh văn, một phần trong đó nhất định là dành cho Liệt Hình Thiên, nếu như hắn không có xung phong nhận làm người thực nghiệm đầu tiên, nói không chừng còn không tới phiên hắn hưởng đâu.

Ngoài bí cảnh. Ô Phượng đầy hứng thú nhìn Mộ Thần đang tuyên khắc minh văn cho Mục Phong Bắc, “Không biếtcáiminh vănnày cóhiệu quả thế nào, tiểu tử Mục Phong Bắc nàycóvận khí không tồi.”

Ô Phượng âm thầm đoán, thái độ Mộ Thần làm việc đều là phải rất có nắm chắc mới làm, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng nếu Mộ Thần ra tay thì https://thuviensach.vn

xác xuất thành công hẳn là không thấp, như vậy Mục Phong Bắc kiếm lớn rồi còn gì.

“Hừ,cái tênkhông biết kiểm điểmđó.” Bạch Thần Tinh tức giận nói.

Ô Phượng cười bất đắc dĩ: “Muốn tuyên khắc minh văn trên ngườitu luyệngiảthì phảicởi quần áothôi,đólàchuyện không thểtránh khỏi mà.”

“Cởi quần áothì đúng làkhôngthểtránh khỏi,nhưnghai mắt không cần như lang như hổ nhìn chằm chằm người tachứ!” Bạch Thần Tinh bực bội.

Ô Phượng: “…” Mộ Thần cũng không có “như lang như hổ nhìn chằm chằm người ta” mà?

Ở trong bí cảnh, Mộ Thần đang tập trung tinh thần khắc minh văn lên trên lưng Mục Phong Bắc, đôi mắt nhìn chằm chằm minh văn, ánh mắt nở

rộ ra ánh sao, hoàn toàn không biết rằng bên ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn thấy ánh mắt này của hắn thì như muốn lột da hầm xương hắn vậy.

Bên ngoài, đám người Tổ Dương đứng chờ đã lâu, thấy Mục Phong Bắc đi ra thì liền thở ra một hơi.

“PhongBắc, ngươi khôngsaochứ?” Tổ Dương hỏi.

“Hắn có thểbịsao?Khắcmộtcái minh văn mà thôi,hắnchiếm tiện nghilớnrồi đấy. Được rồi,mấy ngườicác ngươi muốn dùng trận phápphải không, thức thờithì giaolinh bảo ra đây, sau đóđi theo ta.” Diệp Thạch xoa thắt lưng, tùy tiện nói.

“Nói cho các ngươi biếtnha,mộtlát nữaLinh Tông Trậnkhởi động,nguyên thạchlà docác ngươitựchuẩn bị, nếu nhưdonguyên thạch không đủmàtrận pháp không thể vận chuyểntiếp, ta sẽ khôngbù vào.” Diệp Thạch nghiêm túc dặn.

https://thuviensach.vn

“Bạchthiếu, đại kháithìLinh Tông Trận cần bao nhiêu nguyên thạchđểvận chuyểnvậy?” Tổ Dương hỏi.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi aiđây?Đâylà lần đầu tiêntabố trí Linh Tông Trậnbát cấpmà!”

Liệt Hình Thiên nhìn Diệp Thạch một cách kỳ lạ, lời này nếu như do những trận pháp sư bát cấp khác nói ra, đó chính là đang cố ý làm khó người ta, nhưng nếu là từ trong miệng Diệp Thạch nói ra, thì độ tin tưởng kia lại có thể rất cao, dù sao cái tên Diệp Thạch này ngay cả trận pháp bát cấp dẫn phát lôi kiếp cũng không biết cơ mà.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

292. Chương 292

Nhóm người Tổ Dương đi theo Diệp Thạch tới nơi bày Linh Tông Trận.

Nhìn Linh Tông Trận, đôi mắt Diệp Thạch hơi hơi híp, bên ngoài Linh Tông Trận trải rộng vô cùng nhiều đủ loại túc ấn, tuy rằng túc ấn rất nhẹ, nhưng lại không dấu nổi ánh mắt Diệp Thạch cùng Mộ Thần.

Diệp Thạch đảo mắt, âm thầm đánh giá số người tới xem trận pháp của y, ước chừng cũng có một trăm.

“Mộ Thần,có quá trờingườiđã tới đâyxem trận phápcủa tanày, trận phápta bàyrất được hoan nghênhđó nha.” Diệp Thạch khẽ đảo mắt, vui sướng nói với Mộ Thần.

Mộ Thần đứng khoanh tay, cười ôn nhu: “Trận phápngươibày quáđẹpcơ mà, cho nên người người đều đến xem.” Hẳn là đám người Tổ

Dương, cũng từng đi tới khảo sát, nếu không cũng sẽ không tới cầu lão hổ.

Diệp Thạch cười đắc ý: “Ta cũng cảm thấy như vậy, trận pháp tabày làxinh đẹp nhất,dễ nhìnnhất!”

Ở ngoài bí cảnh, Ô Phượng không còn lời gì để nói, chỉ liếc mắt xem thường. Cái thứ như trận pháp này, có dễ nhìn hay không có quan trọng không? Có thể dùng hay không mới là trọng điểm đấy!

https://thuviensach.vn

“Hà tháp chủ, ngươi thấy trận pháp Bạch thiếu bày có đẹp không?”

Một vị tu luyện giả thử hỏi.

Hà Hiền chuyển mắt, liền thấy được ánh mắt Bạch Thần Tinh như có như không nhìn qua phía ông.

“Bạch thiếu thiên tư thông tuệ, trận pháp này bố trí hồn nhiên thiên thành(?), vô cùng đẹp.” Hà Hiền đành cười đáp lời.

… …

“PhongBắc, ngươi thật sự khôngsao chứ?” Trong bí cảnh, Tổ Dương truyền âm hỏi Mục Phong Bắc.

Mục Phong Bắc lắc đầu truyền âm lại: “Tuyên khắc minh văn thành công.” Vách chướng mỏng hơn rất nhiều, lời này Mục Phong Bắc cũng không có nói ra. Tuy rằng Mục Phong Bắc chưa nói, nhưng những người khác nhìn vẻ mặt Mục Phong Bắc cũng biết hắn đã đạt được chỗ tốt không nhỏ.

“Ai trong các ngươi tới trước đây?” Diệp Thạch hỏi.

“Ta.” Mục Phong Bắc bước tới.

Diệp Thạch gật đầu: “Đi thôi.”

Mục Phong Bắc lấy ra một cái nhẫn không gian bỏ đầy nguyên thạch đưa cho Diệp Thạch, rồi bình ổn tâm tình, đi vào trong trận. Diệp Thạch nhìn thử nguyên thạch trong nhẫn không gian, âm thầm nghĩ, đúng là giàu ghê.

Đám người Mục Phong Bắc thuộc về các thế lực bất đồng, từng là thiên chi kiêu tử trong các thế lực lớn, là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng, mỗi người đều có giá trị con người xa xỉ.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vung tay lên, cả trận pháp trong thoáng chốc như là hồng hoang mãnh thú đang thức tỉnh, thanh quang đại uy.

Diệp Thạch biến hóa thế tay, cả trận pháp bị phong kín lại, số lượng lớn nguyên thạch rơi như mưa vào trong trận.

Nguyên thạch vừa tiến vào, nguyên khí đã nhanh chóng bốc hơi ra.

Bên trong trận pháp, nguyên khí hóa sương mù, cộng thêm thanh quang chói mắt, tình cảnh bên trong hoàn toàn nhìn không ra.

Chẳng qua bao lâu, trên bầu trời liền dâng lên lôi vân, lôi kiếp không chút lưu tình hướng thẳng về phía Mục Phong Bắc đánh xuống.

“Thành!” Ô Phượng hô lên. Nếu dẫn phát được lôi kiếp đánh xuống, như vậy đã nói lên trận pháp của Diệp Thạch có hiệu quả, về phần có thể

chịu nổi lôi kiếp hay không thì không liên quan tới Diệp Thạch.

Bạch Thần Tinh gật đầu, lên tiếng, “Ừ.”

“Thần Tinh, ngươi không kinh ngạchả?” Sắc mặt Ô Phượng quái dị

hỏi.

Bạch Thần Tinh thản nhiên nhìn Ô Phượng: “Có gìmà phảikinh ngạc?

Đókhông phải làchuyệnđương nhiên sao?”

Ô Phượng: “…” Bạch Thần Tinh lại kéo cừu hận.

Trong bí cảnh, lôi kiếp đánh xuống một hồi lâu, cuối cùng ngừng lại.

“Mở ra!” Diệp Thạch quát một tiếng chói tai, trận pháp từ từ mở ra, trong trận tràn ngập thanh vụ, nguyên khí bốc lên.

“Aitrong các ngươiđi xemđi.” Diệp Thạch bảo.

https://thuviensach.vn

Thang Phóng nghe vậy, bước nhanh vào trong trận, đỡ Mục Phong Bắc đi ra.

Thân thể Mục Phong Bắc bị lôi kiếp đánh ra mấy lỗ hổng lớn, đôi mắt lại sáng kinh người.

Diệp Thạch đánh giá Mục Phong Bắc, nói lời chúc mừng: “Chúc mừngngươi, võ tông.” Võ tông nửa chết nửa sống cũng là võ tông.

“Đa tạMộ đại sư, đa tạBạch đại sư!” Mục Phong Bắc vội chắp tay cung kính nói.

Diệp Thạch khoát tay áo: “Ngươinhanh đinghỉ ngơi đi, kế tiếp, tới ai?”

“Ta!” Tổ Dương bước ra.

“Tốt, đi vào đi.” Diệp Thạch phất phất tay.

Mục Phong Bắc đi qua một bên, nuốt vào mấy viên đan dược, cố gắng khôi phục thương thế.

… …

“Đây làtìnhhuốnggì vậy trời!” Ô Cẩm Tước vô cùng mờ mịt nhìn không trung, lẩm bẩm.

“Hình như là lần thứ barồi.”

“Đúng thế, lôi kiếp này thật sự là lôi kiếp võ hoàng thăng cấp võ tông?” Ô Cẩm Tước đầy hoài nghi.

“Hình như là thế.”

“Hiện tạivõ tông đã không đáng giá tiền đến nước nàyrồi sao? Có thể

ra từng người từng người vậy à?” Ô Cẩm Tước hoang mang nói.

https://thuviensach.vn

“Tiểu thư, lôi kiếp ngừng rồi.”

Ô Cẩm Tước thở ra một hơi: “Cuối cùng cũng ngừng, chuyện bất quá tam, chúng ta đi thôi, tới Nhan Duyệt Lâu xem thử.”

“Tiểu thư, mấy người Trang Cẩn kia đúng là quá bá đạo, phàm là thứ

bọn họ nhìn trúng thì liền không cho ai đoạt hết, lúc trước rõ ràng là chúng ta nhìn thấy gốc Địa Hoàng Tinh bát cấp kia.” Một thiếu nữ bên cạnh Ô

Cẩm Tước đầy bất mãn nói.

“Còn có cách nào sao, ai bảo bên cạnh Trang Cẩn có tới bốn võ tông cơ chứ? Tùy tiện lấy ra một tên là có thể miểu sát một đám người chúng ta rồi.” Ô Cẩm Tước cũng buồn bực.

“Còn cái tên Mộ Dung Phong kia cũng quá bừa bãi, há mồm ngậm miệng đều là nói Trung Châu chúng ta đều là đồ con lợn, phế vật, chỉ biết chiếm hầm cầu không có cứt!”

Ô Cẩm Tước híp mắt: “Đi thôi, không cần oán giận, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, ai bảo người ta có bản lĩnh đâu.”

“Hắn có bản lĩnh thì sao, cũng đâu bản lĩnh được bằng Mộ Thần!”

Ô Cẩm Tước gật đầu đồng ý: “Cái đó thì đúng.”

Nhóm người Mộ Dung Phong đúng là chiếm được không ít bảo bối, nhưng bọn họ vì đoạt được bảo vật mà đắc tội với không ít người, làm sao so sánh với Mộ Thần được! Nhìn đi, cả đám người đều vội vàng đưa linh bảo cho hắn, thế mà còn sợ hắn nhìn không vào mắt ấy chứ.

Luận về thu hoạch, trong tay Mộ Thần chỉ sợ đã có gần mười gốc linh dược bát cấp, đám người Mộ Dung Phong cũng có thu hoạch không nhỏ, lại căn bản không thể sánh bằng Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Đám người Ô Cẩm Tước mới chỉ đi một hồi, lôi kiếp lại một lần nữa ầm ầm vang lên.

Ô Cẩm Tước quay đầu nhìn nơi có lôi kiếp, có cảm giác muốn điên mất, “Lần thứ tư!” Người này thăng cấp võ tông, người kia cũng thăng cấp võ tông, rồi khi nào mới tới phiên nàng thăng cấp võ tông đây!

… …

Trang Cẩn nhìn nơi có lôi kiếp, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang.

“Hôm nay xảy ra chuyện gìvậy?Làm sao màlôi kiếpcứluôn vanglên vậy, hình nhưđãlà lần thứ tưrồi.” Trang Cẩn lẩm bẩm.

“Hình như là có ngườiđangthăng cấp võ tông.” Mộ Dung Phong đáp lời.

Trang Cẩn nhíu mày: “Nhưng mà đãvang lên lần thứ tưrồi! Chẳng lẽ

vẫn luôn có người thăng cấp võ tông, điều này sao có thể!”

“Ngừngrồi.” Tằng Mặc nói.

Trang Cẩn thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, “Đúng vậy!”

Không đợi Trang Cẩn bình ổn tâm tình, tiếng lôi lại vang lên thêm một lần.

“Rốt cuộc làđangxảy ra chuyện gì?! Đây thật là lôi kiếp võ hoàng thăng cấp võ tông sao?Nếu là thật vậy mà nói,trongbí cảnhnàycó phải lại cóthêmnăm võ tông xuất hiện?! Chẳng lẽtrongbí cảnh có linh bảogìcó thể

giúp ngườitađột phá võ tông?” Trang Cẩn nhíu mày nói, như có điều suy nghĩ.

Tằng Mặc siết chặt tay, nhìn về phương xa, sắc mặt một mảnh xanh mét.

https://thuviensach.vn

Mộ Dung Vũ thấy biểu tình Tằng Mặc như vậy thì như có điều suy nghĩ: “Hình như nơi lôi kiếpdẫnphát làchỗBạch Diên Tinhbàytrận pháp.”

Trước đó Mộ Dung Vũ có nghe thấy việc Diệp Thạch đang nghiên cứu thăng cấp Linh Tông Trận lên bát cấp, nó có thể giúp võ tông đột phá lên võ tôn…

Sau khi bọn họ nghe thấy chuyện này, họ cũng không để ý lắm, chỉ

cho là nghe nhầm đồn bậy chuyện hoang đường, thế nhưng hiện tại…

Trang Cẩn ngây ra một lúc mới nói: “Cho nên,cái trận phápBạch Thần Tinhbày ra thật sựcóhiệuquả?”

Mộ Dung Phong híp mắt có chút không hiểu: “Cho dùcái trận pháp kiacủa y cóhiệuquả,thìcũng phải có nhiều võ hoàng cửu tinh mới được!

ỞTrung Châu có nhiều thiên tài như vậy sao?”

Thạch Kinh Thiên âm thầm nói trong lòng, thiên tài ở Trung Châu sao ít được, đám Mộ Dung Phong chỉ mới gặp được vài thiên tài Trung Châu ở

bên ngoài, cảm thấy cũng chỉ có như vậy, liền không để người Trung Châu vào mắt, quả thật buồn cười.

Tuy rằng ở trong lòng cực không kiên nhẫn đối với đám người Mộ

Dung Phong, nhưng Thạch Kinh Thiên cũng không nói gì them. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà trong năm người, hắn đúng là yếu nhất.

“KinhThiên, ngươi chuẩn bị thế nàorồi?” Trang Cẩn hỏi.

Thạch Kinh Thiên nói: “Sắp rồi.” Đại khái là đã hiểu đạo lý “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn”, trong khoảng thời gian này, đám người Mộ

Dung Phong đã không còn chèn ép Thạch Kinh Thiên, tuy rằng bọn họ

không tình nguyện, nhưng vẫn đưa không ít tài nguyên cho Thạch Kinh Thiên.

https://thuviensach.vn

“Sắp rồi thìliền thăng cấp đi, đừngcóchầm chậm chầm chậmnhư vậy hoài.” Mộ Dung Phong có chút không kiên nhẫn nói.

Thạch Kinh Thiên gật đầu, thản nhiên nói: “Ta biếtrồi.”

… …

Tại nơi bày Linh Tông Trận, tiếng sấm vang lên ầm ầm không ngừng.

Mục Phong Bắc, Tổ Dương, Ngôn Vọng Lâu, Thang Phóng, Lô Vân trước sau thăng cấp thành công.

“Trận phápnàyđúng là lợi hạighê!” Ô Phượng nhịn không được mà nói.

Với những người từng thăng cấp thất bại, họ còn muốn thăng cấp thành công là rất khó, nhưng chỉ dựa vào trận pháp này mà tất cả đều đã thăng cấp, có thể tưởng tượng ra uy lực của trận pháp này.

Bạch Thần Tinh nở nụ cười vô cùng đắc ý: “Đó là tất nhiên, đây chính là trận pháp do Bạch Diên Tinh sáng tạo ra đấy. Bạch Diên Tinh rất có tài hoa về trận pháp, đây chính là chuyện không ai có thể so sánh!”

Mộ Thần nhìn qua Liệt Hình Thiên, nói: “Liệt thiếu, đến phiên ngươi.”

Sắc mặt Liệt Hình Thiên hơi đổi, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Mộ

Thần, “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền Mộ thiếu hao tâm tổn trí, nếu như lần này ta thăng cấp thất bại, đó cũng là do ta, không liên quan tới Mộ thiếu, thế nên ta không thể nhìn Mộ thiếu với Bạch thiếu vội vàng mà không được gì như thế, cấm chế trên ngọc bội ta đã giải trừ rồi.”

Liệt Hình Thiên mím môi, đan dược bát cấp, trận pháp bát cấp, minh văn thất cấp thượng phẩm, vì chuyện của hắn, Mộ Thần cũng coi như đã lao lực tâm cơ…

https://thuviensach.vn

Lúc trước hắn đi tới tìm Mộ Thần, đó cũng chỉ do không còn cách nào đành phải được ăn cả ngã về không, nhưng không ngờ Mộ Thần lại có thể

làm tới một bước này, đây là chuyện hắn chưa hề nghĩ tới.

Mộ Thần nhận lấy ngọc bội, cười nói: “Liệt thiếu không cần lo lắng, đều đã tới một bước này rồi, khả năng thất bại cũng không lớn. Giờ vào trận đi.”

Liệt Hình Thiên cảm kích gật đầu với Mộ Thần, đi vào trong trận.

Mộ Thần dùng linh hồn lực đảo qua trong ngọc bội, trên miệng lộ ra một tia tươi cười thản nhiên, Liệt Hình Thiên người này coi như giữ lời.

Ở bên ngoài, Bạch Thần Tinh nhìn ngọc bội trên tay Mộ Thần, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Vật kia hẳn là phương thuốc Phản Linh Đan, bằng không Diên Tinh cũng sẽ không hề không để ý tới Trang Cẩn như thế, mà chỉ nghĩ làm thế

nào giúp Liệt Hình Thiên thành võ tông.

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi, Mộ Thần hơi gật đầu với Diệp Thạch, Diệp Thạch liền thở ra một hơi.

“Đến phiên Liệt Hình Thiên rồi! Không biết có thể thành công không đây. Hắn đã từng thất bại ba lượt, mà hắn còn tu luyện Lục Kiếm Tiên, bản thân công pháp đó đã thăng cấp khó khăn rồi.”

“Ta nghe nói, loại tình huống của Liệt Hình Thiên này như bệnh nan y ấy.”

“Có Tố Tâm Đan, Linh Tâm Đan, minh văn thất cấp thượng phẩm, trận pháp bát cấp, có võ hoàng nào thăng cấp võ tông mà bằng hắn không?

Cho dù có là bệnh nan y, thì cũng có thể có một đường sinh cơ.”

https://thuviensach.vn

“Nếu Liệt Hình Thiên có thể thành công, vậy trên cơ bản những võ hoàng cửu tinh bị cho rằng vô vọng thăng cấp võ tông kia, họ đều có khả

năng thăng cấp!”

“Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp, Diệp Thạch lại là trận pháp sư bát cấp, thân phận hai người tôn quý biết bao nhiêu, mấy tiểu tử bên trong đó có vận khí quá tốt, chờ hai người kia đi ra ngoài rồi, còn có võ hoàng nào có thể đồng thời mời được hai người đây!”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

293. Chương 293

“ThầnTinh, ngươicó cảm thấylần này Liệt Hình Thiên có thể thành côngkhông?” Ô Phượng hứng trí hỏi.

Bạch Thần Tinh châm chước cười nói: “Hẳn là có thể, nếunhư hắn cònkhông thành côngđược, vậy hắn thật nên bị thiên đao vạn quả,dù cótự

bạothìthật sựvẫnrất tiện nghichohắn.”

Ô Phượng: “…”

Trong bí cảnh, lôi vân dày đặc, từng tia chớp sắc bén tia sau kế tia trước đánh thẳng xuống nơi trung tâm trận pháp.

Bất chợt một đạo kiếm khí thẳng hướng tận trời, lôi vân tức khắc bị

kiếm khí đánh nát.

Đôi mắt Ô Phượng hiện lên vài tia sáng kỳ dị, “Kiếm khíphá mây, không hổ là đệ nhất thiên hạ kiếm!”

Bạch Thần Tinh cười: “Không phải chỉ cóởnước ngoài mới có thiên tài.”

Người tu luyện Lục Kiếm Tiên nếu có thể thăng cấp võ tông thành công, như vậy sau này người đó chính là một tên sát thần! Vốn tưởng rằng Liệt Hình Thiên thăng cấp thất bại ba lượt, đã bất trị, không nghĩ tới rằng còn có cơ hội.

https://thuviensach.vn

Một nam nhân toàn thân được bao trùm trung hắc bào, nhìn thấy Liệt Hình Thiên thăng cấp thì vẻ mặt lập tức hiện lên sự vui sướng khó có thể

ngăn chặn.

“Bạch đạo hữu, chuyện Hình Thiên làm phiền lệnh lang với lệnh tế

hao tâm tổn trí rồi.” Nam nhân mặc hắc bào nọ đi tới trước mặt Bạch Thần Tinh nói.

Nhận ra người đến là vị sư phụ võ tôn bát tinh Ân Nghịch Thiên của Liệt Hình Thiên, Bạch Thần Tinh không dám chậm trễ chút nào, “Ân huynh khôngcầnnói thếđâu.”

Thế lực Ân Nghịch Thiên rất mạnh, nếu như có một người như vậy giúp đỡ, tình cảnh khi Mộ Thần và Diệp Thạch đi ra sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mấy tên võ tôn Mệnh Tộc thấy màn này thì sắc mặt khó coi vô cùng.

… …

Trong bí cảnh, Diệp Thạch nháy nháy mắt, nhìn đạo kiếm khí không thể coi là to lớn, lẩm bẩm: “TiểuHắc thật là lợi hại!”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.” Liệt Hình Thiên này chính là hậu tích bạc phát*.

*Tích luỹ sâu dày, từ từ thả ra.

Tổ Dương có chút hâm mộ: “Lục Tên Kiếm được xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm, trong cùng giai không có địch thủ. Nếu như Liệt huynh đột phá võ tông, vậy trong bí cảnh này trừ Mộ thiếu với Bạch thiếu ra, hẳn không còn mấy người là đối thủ của hắn.”

“Tổ thiếu cũng không kém mà.” Mộ Thần cười nói.

Tổ Dương cười: “Mộ thiếu quá khen.”

https://thuviensach.vn

Sau khi thăng cấp võ tông, vẻ tối tăm xung quanh đám người Tổ

Dương liền biến mất, nét kiêu ngạo tự tin lại về tới trên người họ.

Mộ Thần khoanh tay, nhìn bọn họ một chút rồi nói: “Kỳ thật… Mộ

Thần có chuyện muốn nhờ mấy vị.”

Tổ Dương lập tức chắp tay: “Mộ đại sư đừng khách khí, vì đại sư, chúng ta dù có máu chảy đầu rơi cũng phải làm, đại sư cứ việc mở miệng.”

Mộ Thần vân đạm phong khinh mà cười: “Mấy vị không cần phải như

thế, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, là vầy, lúc Thạch Đầu mới vừa vào bí cảnh đã thiếu chút nữa bị đám người Trang Cẩn hại chết, ta trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy nếu còn lưu bọn họ lại, cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ vẫn rất bất an.”

“Cho nên, ta muốn treo một giải thưởng, sáu người Trang Cẩn, trừ

Thạch Kinh Thiên ra thì năm người khác, mỗi một đầu người đổi được hai viên đan dược bát cấp. Lát nữa về ta sẽ tuyên bố, không biết mấy vị có hứng thú đối với cái giải thưởng này không?”

Đám người Tổ Dương nhìn Mộ Thần, sắc mặt có chút kỳ lạ, không ngờ vì muốn diệt sạch đám người Trang Cẩn mà Mộ Thần lại treo giải thưởng nặng như thế.

“Thật ra, cho dù đại sư có không treo giải thưởng này, thì nhóm chúng ta cũng đã sớm nghĩ tới việc sau khi đột phá sẽ đi đấu với mấy người Trang Cẩn.” Tổ Dương cười nói.

Đám Tổ Dương đều là phần tử hiếu chiến, với thanh danh của Mộ

Thần, nếu không phải do Mộ Thần giúp bọn họ đột phá võ tông, nói không chừng bọn họ đã nhịn không được mà khiêu chiến.

Còn mấy người cạnh Trang Cẩn thì có thực lực cmạnh mẽ, nhưng tác phong làm việc lại quá bừa bãi.

https://thuviensach.vn

Đám Mộ Dung Phong xuất thân từ nước ngoài, có rất nhiều thành kiến đối với tu luyện giả Trung Châu, tự cho rằng những người gọi là thiên tài ở

Trung Châu đều là giá áo túi cơm. Nhóm người bọn họ có năm người, có tới bốn võ tông, lại đều có được thứ có lực sát thương cao là Linh Tháp, người khác gặp được bọn họ cũng chỉ có nén giận.

Đám Tổ Dương đã sớm không nhìn được sở tác sở vi của mấy người Mộ Dung Phong, kỳ thật năm người bọn họ trước đó cũng gặp phải đám người Mộ Dung Phong, lúc ấy tu vi của năm người vẫn còn là võ hoàng, chỉ đành tạm lánh mũi nhọn.

Hai viên đan dược bát cấp đổi mạng một người, đây tuyệt đối là đại sinh ý! Sau khi ra khỏi bí cảnh này rồi, còn muốn tìm chuyện tốt như vậy tuyệt đối là khó như lên trời.

Đột nhiên nghe thấy Mộ Thần nói chuyện treo giải thưởng, Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn Mộ Thần, đôi mắt hiện ra vẻ không hiểu.

“Rống!” Một tiếng thét dài từ trung trận pháp truyền ra, trận pháp chợt lóe sáng, Liệt Hình Thiên long hành hổ bộ*đi ra từ trong trận pháp.

*Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ

không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ.

Quanh thân Liệt Hình Thiên dâng lên kiếm khí, một thân tu vi đã đến trình độ võ tông nhị tinh.

Diệp Thạch nhìn Liệt Hình Thiên, trong mắt hiện lên tia thưởng thức, mới thăng cấp mà đã là võ tông nhị tinh, về sau Liệt Hình Thiên sẽ vô cùng mạnh.

“Mộ thiếu, chuyện giải thưởng tính ta một phần.” Liệt Hình Thiên mắt phiếm tinh quang nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu mỉm cười: “CóLiệt thiếu xuất mãthìnhất địnhsẽlàm ít công nhiều.”

… …

Thấy đám Liệt Hình Thiên đã rời đi, Diệp Thạch ôm cánh tay Mộ

Thần, trong mắt hiện lên vài phần buồn bực.

“Làm sao vậy? Không cao hứng?” Mộ Thần hỏi.

“Mộ Thần,mấy ngườiTrang Cẩncógiátrịtớihaiviênđan dược bát cấplậnsao?” Diệp Thạch rầu rĩ hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không đáng giá.”

“Ta cũng hiểu đượcvề bố trí một chút,nhưng bọn họlàm gìcó giá trịcao đến vậy. Đã không đáng giá nhiều như vậy, tại sao ngươi lại treo giải thưởng cao như thế? Đan dược bát cấp rất trân quý đó, không thể lãng phí như vậy được.” Diệp Thạch rầu rĩ nói.

Mộ Thần không để tâm, cười nói: “Có trọng thưởng thì tất có dũng phu, mấy người bên Trang Cẩn dù sao cũng là người có thực lực, nếu không hạ trọng thưởng, lúc mấy tên võ giả kia động thủ sẽ khó tránh khỏi mà do dự.”

“Nhưng cũng không cần treo giải thưởng cao như vậy mà.” Diệp Thạch nhỏ giọng lầm bầm.

“Có tiền thì mọi người đều kiếm, chỉ một người kiếm thì không tốt lắm. Lần vào bí cảnh này, ta và ngươi kiếm được đã nhiều lắm rồi, không khỏi khiến người khác đỏ mắt, giờ phân một chút cho người khác, coi như

phá tài tiêu tai, đan dược bát cấp mà thôi, hiện tại trong tay ta có nhiều bát cấp linh thảo như vậy, luyện thêm mấy lô cũng không phải là việc gì khó.”

Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu ý đã hiểu: “Thì ra là như vậy, Mộ Thần quả thật là người tốt mà.”

“Ta đương nhiên là người tốt.” Mộ Thần nói với vẻ đương nhiên.

Ô Phượng nhíu mày, cái tên Mộ Thần này đúng là không biết xấu hổ, lại còn dám nói mình là người tốt, mà cái tên Diệp Thạch ngu ngốc này lại còn thật sự tin.

Ô Phượng không cần nghĩ cũng biết Mộ Thần làm như vậy là có mục đích, tuy rằng hiện tại nàng còn không biết mục đích của Mộ Thần là gì.

Ô Phượng nhìn thử qua chỗ mấy võ tôn Mệnh Tộc, thấy sắc mặt bọn họ xanh mét, nhìn liền biết là bị tức không nhẹ.

Mộ Thần cúi đầu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hiện tại đám Mộ Dung Phong đều là người Mệnh Tộc, nếu đám người kia đều chết trong tay hắn, Mệnh Tộc nhất định sẽ nhắm đầu mâu vào hắn, nhưng nếu đám người này chết trong tay người khác thì sao? Mệnh Tộc vẫn sẽ nhắm đầu mâu vào hắn, nhưng cũng sẽ có người chia sẻ một phần cho hắn.

Lần này thiên tài tiến vào trong bí cảnh có rất nhiều, phần lớn bọn họ

thuộc những thế lực bất đồng, nếu đám người Trang Cẩn chết trong tay người khác, hay hoặc là những người đó chết trong tay đám Trang Cẩn, vô luận là loại tình huống nào, mình cũng vô hình trung dựng nên không ít địch nhân cho Mệnh Tộc.

“Sao ngươilạimuốnbỏ quaThạch Kinh Thiênvậy?Ngươivớihắn có giao tìnhhả?” Diệp Thạch không hiểu.

“Dù saohắncũng là người minh văn tháp, ta cùng với Tưởng Phong có chút giao tình, nghe nói Tưởng PhongvàThạch Kinh Thiêncóquan hệ không tồi,thếnêntaliền chiếucốmột chút.” Mộ Thần dùng vẻ mặt thành khẩn nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút hoang mang: “Tưởng Phong và Thạch Kinh Thiêncóquan hệrấttốthả?”

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đương nhiênlàtốtrồi, bọn họ đều là người minh văn tháp, nghe nói tuy rằng khôngphảihuynh đệruột,nhưng lạihơn hẳn huynh đệruột đấy.”

Diệp Thạch cau mày, gãi gãi đầu: “Hình nhưlời đồn ta nghe đượckhông phải như thế.”

Ngoài bí cảnh, không ít người chuyển ánh mắt dừng ở trên người Tưởng Thành Tiến và Thạch Vi, sắc mặt vô cùng quái lạ.

Quan hệ của Tưởng Thành Tiến cùng Thạch Vi, đã đến tình trạng ngươi chết ta sống.

Mộ Thần lại còn nói quan hệ của Tưởng Phong và Thạch Kinh Thiên tuy không phải huynh đệ ruột nhưng hơn hẳn huynh đệ ruột, đúng là mở

mắt nói dối, còn nói đến nước này, thật sự đủ lắm rồi.

Mộ Thần cúi đầu nghĩ, hình như Thạch Kinh Thiên đã thăng cấp võ tông. Nếu như năm người Mộ Dung Phong liên thủ, thực lực cũng không phải là nhỏ, năm người càng đồng tâm đồng đức, uy lực bộc phát ra được sẽ càng lớn.

Theo hắn hiểu biết, đám Mộ Dung Phong sinh ra ở vực ngoại, Thạch Kinh Thiên lại là người Trung Châu, bốn người kia đều nhìn Thạch Kinh Thiên không vừa mắt.

Trước đó bọn người Mộ Dung Phong là võ tông, Thạch Kinh Thiên lại vẫn dừng ở cảnh giới võ hoàng. Năm người có mâu thuẫn không nhỏ, nếu khi treo giải thưởng hắn đối xử bình đẳng, nói không chừng đó là giúp bọn họ một phen, làm cho bọn họ nhất trí đối ngoại, nhưng nếu như đối đãi https://thuviensach.vn

khác nhau thì sao đây? Chỉ sợ là Trang Cẩn cũng sẽ có ý kiến đối với Thạch Kinh Thiên.

Đấu tranh nội bộ giữa năm người bên cạnh Trang Cẩn, nhất định là rất thú vị.

… …

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, tuy rằng trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi tới cùng, dù sao vô luận Mộ Thần làm như thế

nào, hắn cũng sẽ không hại mình.

“Kỳ thật, ta khôngmuốnra tay đối phóvới đámMộ Dung Phonglà docòn có nguyên nhân khác.” Mộ Thần ở bên tai Diệp Thạch nhẹ giọng nói.

Diệp Thạch mở to mắt, tò mò hỏi: “Nguyên nhângì vậy?!”

Mộ Thần thần thần bí bí tiến tới bên tai Diệp Thạch nói:“Đêm xuân đáng giá nghìn vàng! Vì chuyệnphương thuốc,lúctrước ngươi đều khôngmuốngiúp ta, hiệngiờphương thuốcđãtới tay,có phải là ngươinênhảo hảo bồi thường takhông đây?”

Diệp Thạch đỏ mặt, “Ngươiđừng có mànói lung tung!”

Mộ Thần không cho là đúng: “Sao lại nói rằng tanói lung tung,lờita nói đều là sự thậtmà.” Mộ Thần vươn tay ôm lấy eo Diệp Thạch.

Diệp Thạch oán trách trừng mắt nhìn Mộ Thần, Mộ Thần mỉm cười, hai người cùng đi vào trong Linh Tháp.

Bạch Thần Tinh thấy thân ảnh Mộ Thần Diệp Thạch biến mất thì tức giận: “Cái tênMộ Thần hỗn đản này!”

https://thuviensach.vn

Ô Phượng cười khan: “Cũng không thể nóiMộ Thần là hỗn đản, chỉ có thể nói Mộ Thần là nam nhân bình thường.”

Bạch Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi phản bác: “Diên Tinh cònchưacó gả cho hắn đâu.”

Ô Phượng: “…”

Có gả hay không hình như cũng không có gì khác nhau. Dù Bạch Thần Tinh không cho, đại khái Diệp Thạch cũng sẽ không để ý tới. Nói thật ra thì, so với Mộ Thần, lực ảnh hưởng của Bạch Thần Tinh đối với Diệp Thạch thật sự vô cùng có hạn.

“Chúc mừng ngươi!Thần Tinh, ta còn tưởng rằng ngươi bị ngườitavứt bỏ, tâm lý bịtổnthương, không có nhi tử, kết quả, ngươilại tự dưngcó mộtnhi tử lớn như vậy. Nói không chừng sau khi đi ra từ trong bí cảnh, y có thể còn mang ra cho ngươi một đứa tôn tử đấy.” Bạch Thừa Phong tươi cười nói.

Bạch Thần Tinh: “…”

“Chậc chậc, tư chất con ngươi tốt như vậy, Mộ Thầncũngxuất sắcthế

kia, tư chất tôn tử của ngươi khẳng định cũng sẽ không kémbao nhiêu.”

Bạch Thừa Phong vỗ vai Bạch Thần Tinh nói.

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, “Bát tự cònchưa xem đâu, ngươi không nên nói lung tung.”

Bạch Thừa Phong không cho là đúng, trừng mắt nói: “Sao lại nóibát tựchưa xem, không phải là đangxem à?”

Bạch Thần Tinh: “Câm miệng!”

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong cực kỳ vô tội nói: “Dùtacócâm miệngđi nữa, bọn họ

cũng sẽ khôngdừng.”

Bạch Thần Tinh: “…”

Ô Phượng liếc mắt đánh giá Bạch Thừa Phong, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười thản nhiên, Bạch Thừa Phong thật đúng là một nhân tài.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

294. Chương 294

Lão hổ vui sướng khi người gặp họa nhìn Tháp Linh: “Thápbéo, bị

đuổi ra ngoàià?”

Gần đây Tháp Linh càng ngày càng mập ra, đôi mắt cũng như bị thịt mỡ ép tới mức nhìn không thấy rõ.

Tháp Linh loạng choạng thân hình ú nu của mình, tràn đầy oán niệm nói: “Tháp chủ đại nhân quá keo kiệt, khôngphải chỉlà hắnvớitiểu bạch kiểm đại nhân lăn qua lăn lạithôisao? Cógì ghê gớm lắm đâu màphảiđuổi tara, còn không chota đi vào.”

Lão hổ nhìn Tháp Linh: “Ồ, tháp béo, ngươi cũnghiểu từlăn qua lăn lạisao?”

Tháp Linh tràn đầy đắc ý nói: “Đương nhiênrồi, bổn đại gia sống mấy chục vạn năm, cái gìcũnghiểuhết! Tháp chủ đại nhân với tiểu bạch kiểm, ta ăn ngươi, ngươi ăn ta, gặm đến gặm đi…”

“Ngươi nói coi, tháp chủ đại nhân bình thường cũng là một kẻ sát phạt quyết đoán, giết người không thấy máu, nhưng lúc ăn tiểu bạch kiểm đại nhân lại cứ chầm chậm chầm chậm, ngươi gặm ta một cái, ta gặm ngươi một cái, ngay cả dấu răng cũng không hiện ra, chỉ gặm cho tới khi chỗ da này biến xanh, chỗ da kia biến tím, da cũng không bị rách, quá mức chần chờ luôn.” Tháp Linh cực kỳ khinh thường nói.

https://thuviensach.vn

“Ngươi không hiểu rồi, luyện thể thuật của tiểu bạch kiểm đại nhân rất cao, da rất dày, làm sao có thể dễ bị rách da như vậy! Huống chi, tháp chủ

đại nhân kỳ thật chính là một tên tiểu bạch kiểm, đối mặt với tiểu bạch kiểm đại nhân liền lập tức trở nên không quả quyết, hắn sao có thể so sánh với ta được! Những muội tử hỏa linh ta nhìn trúng, giờ đều đang ở trong bụng ta đây này.” Lão hổ đắc ý dào dạt vỗ vỗ bụng.

Tháp Linh tức giận:“…Không chỉ muội tử hỏa linh, tiểu ca hỏa linh cũng bị ngươi nuốt luôn. Ngươi là nam nữ đều ăn à!”

Lão hổ gãi gãi cằm: “Bản hổ nam nữ đều không kỵ dễ nuôi vậy mà.”

Tháp Linh: “…”

Mấy người trong đan điếm đứng cúi đầu, sắc mặt cổ quái nghe lén Tháp Linh với lão hổ nói chuyện.

Tháp Linh nhìn bọn họ, tức giận nói: “Ngươi,ngươi,ngươinữa!Các ngươi nhìn cái gì!Ngườimuốn muathìmaumuađi, nếu không,ta tăng giá!”

“Tháp Linh đại nhân, Bạch Diên Tinh đại nhân khôngcó ở đây sao?”

Một võ hoàng không nhịn được mà hỏi.

“Ngươi tìm tiểu bạch kiểm đại nhân làm gì?” Tháp Linh bình chân như vại hỏi.

“Ta nghe nóitrận phápcủa Bạch thiếu rất lợi hại.” Trước đó khi đám Tổ Dương tìm tới Mộ Thần Diệp Thạch, có rất nhiều người đều đang quan sát, lúc Diệp Thạch tự chủ trì trận pháp làm cho đám người Tổ Dương thăng cấp, có rất nhiều người đều trộm chú ý tới.

Mắt thấy đám người Tổ Dương liên tiếp thăng cấp võ tông, nhiều võ hoàng cửu tinh liền ngồi không yên.

https://thuviensach.vn

Đáng tiếc, sau khi Mộ Thần Diệp Thạch làm cho đám người Tổ

Dương thăng cấp võ tông xong, hai người liền mai danh ẩn tích.

Tháp Linh gật đầu: “Tất nhiên tất nhiên, trận phápthuật củatiểu bạch kiểm đại nhâncótrình độ rất cao,mặc dù y nhìn hơingốc, nhưlàai lừa gạt cũng được,nhưngcũng trách không được tiểu bạch kiểm đại nhân, aibảoycó mộttên phụ thân ngốc làm gì, đây là di truyềna!”

“Tên phụ thân kia của y, ha ha ha…Là một võ tôn,thế màlại bịmộttênvõ sư đùa giỡnxoay vòng vòng, quả thật chưa từng thấyai ngốc hơnhắn… Ha ha ha…”

Tiếng cười khoa trương của Tháp Linh vọng trong đan điếm, làm da đầu mấy người trong đan điếm run lên.

Mấy võ tôn bên ngoài lúc nào cũng chú ý tới tình hình nơi này, may mà, lời nói của Tháp Linh với lão hổ không bị mấy võ tôn bên ngoài nhìn ra.

“Tháp Linh đại nhân,khi nàoBạch Diên Tinh đại nhân mới ravậy?”

Một võ hoàng hỏi.

Tháp Linh chớp chớp mắt: “Không biết! Tháp chủ đại nhân nghẹnđãlâu, nghe nói nam nhânmànghẹn lâulàdễbịtẩu hỏa nhập malắm đó.

Sao?Ngươimuốn tađigiụchả?”

“Không không không, không cần, không cần.” Võ hoàng hỏi vừa nãy liền vội vàng lắc đầu.

“Không cầnthì thôi, ta cũng không dám đigiục. Nghe nói nam nhân bịlàm phiềnsẽtrở nênrấtnóng nảy, đến lúc đó, hắn khôngnhữngmột chưởng đánh chếtbản Tháp Linh thiên chân khả ái, không chừngcònmột chưởngđánhchếtngươi. Kỳ thật, cái chết nặng như núi thái sơn, cũng nhẹ

tựa lông hồng, nếu như ngươi chết ở trong tay tháp chủ đại nhân với tiểu https://thuviensach.vn

bạch kiểm, đây cũng có thể xem như không uổng cuộc đời này.” Đôi mắt Tháp Linh lóe sáng, tràn đầy hưng phấn vỗ vỗ cánh nói.

“Tháp Linh đại nhân, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, ta đi trước.”

“Điđi, điđi.” Tháp Linh đầy khinh thường nhìn bóng dáng tên võ hoàng kia, “Lá ganquánhỏ, lá gan nhỏ như vậymàlạilà một võ hoàng.”

“Ngươi muốn tìm cớ vào nhìn lén sao?” Lão hổ hỏi.

Tháp Linh quơ cánh, tức giận nói: “Ngươiđừng cónóiđùa,cái con hổ

ngu ngốc này, bản Tháp Linh là người như thếà?”

Lão hổ ngồi ở chỗ đặt đan dược bát cấp, cười mà không nói.

Trong Linh Tháp thì cảnh xuân miên mang, lọn tóc đen của Mộ Thần cùng Diệp Thạch triền miên cùng một chỗ.

“Mộ Thần, Tháp Linhvớilão hổ có thể làm ẩungoài kia không?” Diệp Thạch thở dốc hỏi.

Mộ Thần đè lên người Diệp Thạch: “Quan tâmbọnnólàmgì, nhiều lắmthì bạisạchđan điếmthôi.”

…

Bí cảnh bởi vì một giải thưởng giá trên trời mà nổ tung.

Một cái đầu võ tông đổi được hai viên đan dược bát cấp, nếu như giải thưởng này treo ở bên ngoài, tất nhiên sẽ có vô số võ tôn ra tay, dù tên võ tông bị treo trên giải thưởng có lợi hại bao nhiêu, hắn cũng sống không qua nổi một ngày.

Nhưng, đây là đang trong bí cảnh, trong bí cảnh này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là võ tông.

https://thuviensach.vn

Mà đám người Mộ Dung Phong thực lực cao cường, năm người đều là võ tông, lại có Linh Tháp làm chỗ dựa, chiến lực cũng không chê vào đâu được.

Theo tình huống lúc trước, thường thì nếu có thế lực nào gặp được đám người Mộ Dung Phong, họ đều sẽ “nếu tránh được thì sẽ tránh”.

Tuy nhiên, giải thưởng do Mộ Thần treo lên lại cải biến loại tình huống này. Năm người, mười viên đan dược bát cấp! Giá cả dùng linh thảo bát cấp để đổi lấy đan dược bát cấp, đã tăng tới ba gốc linh thảo bát cấp đổi một viên, cảnh này khiến đan dược bát cấp hiện ra giá trị của nó, các võ tông trong bí cảnh lập tức trở nên rục rịch.

Ở Trung Châu, đan dược bát cấp cực kỳ ít ỏi, thường thì võ tông muốn có được đan dược bát cấp là chuyện không có khả năng, như bây giờ, có một cái cơ hội đặt ở trước mặt mọi người, các võ tông đều lập tức điên cuồng.

Họ cũng hiểu đơn đả độc đấu sẽ không được kết quả gì, các võ tông võ hoàng liền nhanh chóng hợp thành liên minh.

Đám người Mộ Dung Phong tuy rằng lợi hại, nhưng mà các anh tài ở

Trung Châu cũng không phải ăn chay.

Bố trí bẫy rập, hạ độc, hạ cổ… Các loại thủ đoạn ùn ùn kéo đến.

…

“Mấy cái tênchết tiệtkia!” Mộ Dung Phong bưng kín miệng vết thương trên tay, đầy phẫn nộ chửi rủa.

Trên gương mặt xinh đẹp của Trang Cẩn tràn đầy ủy khuất cùng kinh hoàng, “Đám người kiabịgìvậy?Mọi ngườikhông oán không cừu, vìsao lạiphảihạ độc thủnhư thế?”

https://thuviensach.vn

“Còn không phải bởi vìtênMộ Thầntreo cáigiải thưởngkia sao!” Mộ

Dung Phong tức giận nói.

Hai viên đan dược bát cấp đổi đầu một người, Mộ Thần đúng là dám hạ vốn gốc!

“Vìđan dược bát cấpmàđám người kia liền không phân tốt xấu,không để ýđạonghĩa như vậysao? Đúng là quá đáng mà.” Trang Cẩn đầy oán niệm.

Trong lòng Mộ Dung Phong chợt lóe lên một tia cười lạnh. Đạo nghĩa? Nó là cái gì, có thể ăn không?

Ánh mắt Mộ Dung Phong chuyển qua Thạch Kinh Thiên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Trang Cẩn theo tầm mắt Mộ Dung Phong thấy được Thạch Kinh Thiên, trong mắt nhịn không được hiện lên vẻ ủy khuất.

Mộ Thần treo giải thưởng với hắn cũng là hai viên đan dược bát cấp, nhưng lại duy độc buông tha Thạch Kinh Thiên.

“Người dùng kiếm hôm nay là ai vậy? Trước kia chưa từng nghe nói tới, trong bí cảnh có nhân vật lợi hại như thế sao?” Mộ Dung Vũ hỏi.

Người kia thật sự quá lợi hại, đơn đả độc đấu, cho dù dựa vào Linh Tháp, bọn họ cũng không phải là đối thủ của người kia, huyết kiếm trên tay người kia cũng không phải vật phàm, may mà Thạch Kinh Thiên đã thăng cấp võ tông, năm người liên thủ mới đánh lui được đoàn người kia.

“Người kia là Liệt Hình Thiên.”Thạch Kinh Thiên nói.

Mộ Dung Phong nhíu mày: “Chính làcái tênphế vậtngươikểtrước kia, thăng cấp võ tông ba lượt cũng không thành công?”

https://thuviensach.vn

Thạch Kinh Thiên gật đầu: “Đúng vậy.” Phế vật? Giờ Liệt Hình Thiên đã đột phá võ tông, Lục Kiếm Tiên lại được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm, cùng giai không địch thủ, Mộ Dung Phong vậy mà còn coi thường người ta.

“Không nghĩ hắnlạicá muối lật mình.” Mộ Dung Phong tức giận.

“Nói thậtđiThạch Kinh Thiên, ngươivớiMộ Thầncógiao tìnhgì?!Mấy người bọn ta bịtreo giải thưởng đều là haiviênđan dược bát cấp,ngay cảACẩn cũngthế,vậy màMộ Thần lại chỉ buông tha ngươi.” Sắc mặt Mộ

Dung Vũ không tốt.

Thạch Kinh Thiên nhíu chặt mày: “Ta cũng không biếttại sao.”

“Ngươi không biết? Ngươi sao lại không biết?Lúc trướcMộ Thần chính làcái tên quỷ xấu xí ởtrận phápthápkia,không phảingươicòn từngđitới đó sao?Khi đóchẳng lẽ ngươi không nhìn raMộ Thần có gì không ổnsao?Ta nghe nói, Tưởng Phongvừa nhìn liềnphát hiện Mộ Thần không bình thường. Hay là ngươi với hắn có hiệp nghị gì?” Mộ Dung Vũ lạnh lùng hỏi.

Thạch Kinh Thiên nhíu mày, lúc hắn vừa tới trận pháp tháp, đích thật là từng đối mặt với Mộ Thần, lúc ấy hắn cũng thấy cái người Trần Mộc này có chút vấn đề.

Nhưng do khi ấy hắn phải che dấu thực lực, cộng với thân phận đặc biệt, không thể nói gì. Thật ra hắn từng nghĩ tới việc điều tra về Trần Mộc, kết quả lại có người mạc danh kỳ diệu tập kích hắn, hại hắn bại lộ thực lực, sau đó liền rối loạn, hắn căn bản không có thời gian đi điều tra Trần Mộc, nếu sớm biết thân phận Trần Mộc đặc biệt như thế…

“Ta không có quan hệ với Mộ Thần.” Thạch Kinh Thiên nói.

Lúc trước hắn vẫn suy nghĩ không rõ, hắn đắc tội với ai mà bị một trận tập kích khó hiểu như thế, hiện tại hắn mơ hồ nghĩ thông suốt, hắn phát https://thuviensach.vn

hiện Mộ Thần không ổn, nhưng đồng dạng, Mộ Thần cũng phát hiện hắn không ổn.

Lúc trước, người tập kích hắn rất có thể là người của Bạch gia, Mộ

Thần là con rể của Bạch Thần Tinh, Bạch Thần Tinh nhất định sẽ giúp Mộ

Thần. Sau vụ đấy hắn cũng có điều tra thân phận của người ra tay với hắn, nhưng không thu hoạch được gì, ở trên địa bàn Bạch gia, có thể làm lưu loát sạch sẽ như vậy cũng chỉ có người Bạch gia.

Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng: “Cái người dùng kiếm hôm nay vốn có cơ hộiđánhngươi trọng thương, nhưng hắnlạibỏ qua.”

Thạch Kinh Thiên cau mày: “Ta cũng không hiểutại sao người kialàm như vậy.”

Giải thưởng của Mộ Thần cho mọi người một loại ảo giác rằng Thạch Kinh Thiên và Mộ Thần có quan hệ không tồi, vì thế lúc ra tay, Liệt Hình Thiên cố kỵ Mộ Thần nên theo bản năng buông tha Thạch Kinh Thiên.

Giang Triệu Lâm khoanh tay nói: “Được rồi, ta nghĩ hẳn làKinhThiênkhông có quan hệ gì vớiMộ Thầnđâu,chắc làMộ Thần muốnchia rẽquan hệgiữa chúng ta đâymà, chúng ta tuyệt không thể trúng kếcủahắn.”

Thạch Kinh Thiên nở nụ cười cảm kích với Giang Triệu Lâm, hẳn là Giang Triệu Lâm cũng đang hoài nghi hắn, sở dĩ giúp hắn nói chuyện chính là bởi vì nếu thiếu hắn, chiến lực của năm người sẽ giảm xuống trên diện rộng.

Thạch Kinh Thiên quay qua nhìn Trang Cẩn, năm đó ở ngoại vực vội vàng thoáng nhìn, thiếu niên như châu như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, giống như một tinh linh, kinh diễm mọi loài hoa.

https://thuviensach.vn

Lúc trước Thạch Kinh Thiên cảm thấy, nếu chiếm được người này, có lẽ cuộc đời này của hắn sẽ không còn sở cầu.

Sau đó hắn rốt cục chiếm được Trang Cẩn, nhưng tiếp đấy hắn lại biết, bên cạnh Trang Cẩn không chỉ có một người là hắn.

Càng về sau, năm người bọn họ vẫn luôn bảo hộ Trang Cẩn, chiếm được Linh Tháp. Nhưng sau khi tới Mệnh Tộc một chuyến, đám người Mộ

Dung Thiên thì thoả thuê mãn nguyện, còn trong lòng Thạch Kinh Thiên thì tràn đầy bất an.

Mệnh Tộc, đó là cái dạng tộc gì! Đám người Mộ Dung Phong bị người Mệnh Tộc dùng mấy bát rượu vàng chuốc say, cái gì cũng quên, nhưng Thạch Kinh Thiên lại rất rõ, Mệnh Tộc là loại tộc cực kỳ giả nhân giả

nghĩa.

…

Bạch Thần Tinh nhìn đám người Thạch Kinh Thiên trong màn ảnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, đấu tranh nội bộ à. Thạch Kinh Thiên đúng là đủ khiếp nhược, một thanh niên tài giỏi của Trung Châu, lại bị mấy gia hỏa ngoại vực áp chế thở không nổi.

Trước đó tên Mộ Dung Phong kia vậy mà lại lấy Huyết Long Đan cho Thạch Kinh Thiên, hên mà Thạch Kinh Thiên chưa ăn, nếu không…

Bạch Thần Tinh nhìn qua gương mặt tức giận xanh mét của Thạch Vi, trong lòng nghĩ, tôn tử mình yêu thương bị người nhằm vào như thế, hẳn là trong lòng Thạch Vi rất khổ sở đi.

Dựa theo lời Diệp Thạch, năm tòa Linh Tháp là chìa khóa để kế thừa năm tháp ở Trung Châu, chỉ bằng mấy tên giá áo túi cơm như Mộ Dung Phong, thật sự là có khả năng kế thừa năm tháp Trung Châu?

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh lại nhìn qua chỗ Mệnh Tộc, cái chủng tộc Mệnh Tộc này, giả nhân giả nghĩa, vong ân phụ nghĩa, thấp hèn vô sỉ… Một chủng tộc như vậy, chẳng lẽ sẽ bởi vì Trang Cẩn là người Mệnh Tộc mà Mệnh Tộc liền dốc hết toàn lực trợ giúp năm bạn lữ của hắn lấy được năm tháp Trung Châu? Không phù hợp với tác phong làm việc của chủng tộc này lắm.

Có lẽ Mệnh Tộc có tính toán khác, quả nhiên khó lòng phòng bị! Bạch Thần Tinh âm thầm nghĩ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

295. Chương 295

Đoàn người Tưởng Phong.

“Tưởng thiếu, nghe nói, Mộ thiếu phát Huyền Thưởng Lệnh với đám người Trang Cẩn kia, trừ Thạch Kinh Thiên ra, bây giờ vì mười viên đan dược bát cấp kia mà người trong bí cảnh cũng điên luôn rồi.”

“Đám người Trang Cẩn kia cũng thật nổi tiếng. Ai cũng không dám đụng tới, hiện tại tốt rồi, nghe nói bị người ta chặn đường, giống y như

chuột chạy trốn vậy, cười chết ta mà.”

Tưởng Phong lạnh lùng mỉm cười, kỳ thật, lấy thực lực của đám người Mộ Dung Phong, chính diện chiến đấu cũng không đánh được bao nhiêu người của bọn họ, nhưng vì những đan dược bát cấp đó mà người bên trong bí cảnh đều điên rồi, các loại thủ đoạn bỉ ổi đều dùng trên người đối phương.

Trung Châu có rất nhiều tông phái thủ đoạn khó lòng phòng bị, đám người Mộ Dung Phong hiện tại hẳn là rất chật vật. Không biết Thạch Kinh Thiên thế nào, hẳn là hắncũng không tốt lắm.

“Đúng rồi, Lục Kiếm Tiên Liệt Hình Thiên thăng cấp võ tông, tái xuất giang hồ, Mộ Dung Thiên còn bị thương trong tay hắn đó.”

“Tên Mộ Dung Thiên kia chính là người mà người qua đường do tên Trang Cẩn kia lôi kéo, lúc trước nếu không dựa vào Linh Tháp, hắn cũng sẽ

https://thuviensach.vn

không đánh lại được một thân võ hoàng của Bạch thiếu, thật không biết hắn có gì tốt.”

“Không nghĩ tới Liệt Hình Thiên cư nhiên lại có thể thăng cấp Võ Tông!” Tưởng Phong nói.

Lúc trước Liệt Hình Thiên thăng cấp lần thứ ba thất bại, sư phụ hắn từng dẫn hắn tìm tới trưởng lão bát cấp luyện dược sư của Đan Tháp, vị

trưởng lão kia từng nói không có thuốc nào có thể cứu được Liệt Hình Thiên, cả đời cũng chỉ có thể làm võ hoàng, không nghĩ tới…

“Nghe nói là Mộ Thần và Diệp Thạch xuất thủ. Năm tên võ hoàng cửu tinh Tổ Dương đã từng thăng cấp võ tông nhưng đều thất bại, sau đó đi tìm Mộ Thần Diệp Thạch… Ngày đó sáu lần lôi kiếp liên tục xuất hiện, vô cùng khủng bố!”

Tưởng Phong cười nói: “Không có việc gì không có khả năng, chỉ cần cầu Mộ thiếu, liền có khả năng ngay thôi.”

“Đúng vậy! Mộ Thần đúng là quái thai, thật sự đáng sợ!”

“Kỳ thật ta không rõ lắm, Thạch Kinh Thiên và Mộ thiếu có giao tình gì à? Mộ thiếu sao lại chịu giúp hắn vậy nhỉ?”

Tưởng Phong cúi đầu, hắn biết rõ, Mộ Thần và Thạch Kinh Thiên không có bất kỳ giao tình gì, Mộ Thần làm như vậy, có thể là đang có tính toán gì đó.

“Mộ thiếu làm vậy chắc là Mộ thiếu có suy tính của mình.” Tưởng Phong nói.

“Tưởng thiếu, ngươi cũng sắp thăng cấp võ tông?” Thiếu nữ đứng bên cạnh Tưởng Phong hỏi.

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong gần đây kỳ ngộ không ít, lúc trước hắn dùng hai tin tức về linh mạch đổi lấy hai viên đan dược.

“Đúng vậy.” Tưởng Phong gật đầu nói.

“Mượn dùng trận pháp của Bạch thiếu một chút thôi, Tưởng thiếu ngươi liền nắm chắc thành công thăng cấp ngay.”

Tưởng Phong bất đắc dĩ mà nói: “Đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi, từ nay về sau quân vương không tảo triều*, Mộ Thần và Diệp Thạch trợ

giúp Liệt Hình Thiên thăng cấp xong, sau đó liền bế quan, còn không biết bao giờ mới trở ra.”

*Gốc: 春宵苦短日高起

從此君王不早朝

Dịch (Hán việt): Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi Tòng thử quân vương bất tảo triều

Dịch nghĩa: Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới trở

dậy.

Từ đó vua không ra ngự triều sớm nữa.

Nghe được những lời Tưởng Phong nói, sắc mặtmấy người bên cạnh đều có chút cổ quái.

…

Ô Cẩm Tước nhìn ngọc bội truyền tin trên tay, khóe miệng câu lên một nụ cười bất đắc dĩ, “Mộ Thần người này thật đúng là đắc tội không nổi!”

https://thuviensach.vn

Thiếu nữ theo hầu bên Ô Cẩm Tước gật gật đầu: “Còn không phải sao? Trang Cẩn kia mệnh cũng thật tốt! Nhìn trúng Linh Vật trước những người khác. Kết quả, Mộ Thần không cần tự ra tay, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đã có người tới cướp vật trong tay tên mệnh tốt đó.”

“Gần đây trong bí cảnh có không ít cao thủ, đặc biệt là Liệt Hình Thiên kia, nghe nói đám Mộ Dung Phong đánh chính diện với hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì.”

Ô Cẩm Tước bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sư phụ của Liệt Hình Thiên – Ân Nghịch Thiên là một kẻ điên, đồ đệ hắn ba lần thăng cấp đều thất bại, Ô

Phượng cô cô còn thầm than may mắn, nói cái gì mà đã bớt đi một cái tai họa, kết quả… Mộ Thần người này lại khởi tử hồi sinh cho người kia, sau này ở Trung Châu lại có thêm một nhân vật khó giải quyết nữa.

Ô Cẩm Tước thu hồi ngọc bội trên tay, thầm nghĩ, nếu lúc Ô Phượng cô cô hoài nghi dị hỏa là do Mộ Thần lấy mất đã không có xé rách mặt với hắn, nếu không lấy tính tình có thù tất báo của hắn, khẳng định sẽ không có kết quả tốt.

Tiểu bạch kiểm Mộ Thần này, đúng là ngoan độc!

Hắn rõ ràng có thể tự mình động thủ nhưng lại không tự ra tay, chiêu thức ấy của hắn làm cho những võ hoàng trong bí cảnh đều đứng ở mặt đối lập với Mệnh Tộc, đúng là đủ ác!

“Nghe nói sau khi Mộ Thần và Diệp Thạch trợ giúp Liệt Hình Thiên thăng cấp liền lăn giường nha, lăn đến bây giờ còn chưa đi ra.” Ô Cẩm Ly cổ quái nói.

“Đúng là tuổi trẻ huyết khí phương cương.” Ô Cẩm Tước cười.

…

https://thuviensach.vn

Trong Linh Tháp, Diệp Thạch dựa vào người của Mộ Thần, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Nghĩ cái gì vậy?” Mộ Thần cười hỏi.

Diệp Thạch nằm nhoài trên người Mộ Thần, ánh mắt chốc lát lại sáng lên, nói: “Mộ Thần càng ngày càng soái.”

“Có ư?” Mộ Thần nghiêng đầu hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu: “Có! Mộ Thần soái như vậy, đi ra ngoài không biết có bao nhiêu người nhớ thương đâu.”

Trước đó, lúc Mộ Thần luyện đan hẳn là có rất nhiều người thấy được.

Mộ Thần ưu tú như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ thương.

Mộ Thần cười cười: “Ta nói cho ngươi biết phương pháp nha, nhìn vào mắt ta này!”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn, tức giận hỏi: “Phương pháp gì?”

“Ép khô ta là tốt rồi phải không~!” Mộ Thần nhẹ giọng nói vào tai Diệp Thạch.

Mặt Diệp Thạch đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Không được, không được! Eo ta mềm nhũn luôn rồi này.”

Mộ Thần cúi xuống hôn Diệp Thạch một cái rồi mới tha cho y.

“Mộ Thần, ngươi nói thử xem, đám Mộ Dung Phong có thể bị giết chết không?” Diệp Thạch hỏi.

“Nào có dễ dàng như vậy. Từ từ rồi việc gì cũng sẽ đến.” Mộ Thần cười nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút mất mát: “Mệnh Trang Cẩn thật lớn, không biết hắn thế nào rồi!”

Mộ Thần: “…”

Mệnh Trang Cẩn đúng là rất dai, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để cái người chướng mắt đó tận gốc mới được.

…

“Cho ngươi.” Mộ Dung Phong vứt đan dược cho Mộ Dung Vũ, Tằng Mặc và Giang Triệu Lâm, do dự một chút mới đưa cho Thạch Kinh Thiên cái bình cuối cùng.

Thạch Kinh Thiên mở ra bình đan, lấy ra đan dược bên trong, phục dùng, đan dược bên trong bình là Giải Độc Đan.

“Ca, đan dược của ngươi hình như không có hiệu quả lắm!” Mộ Dung Vũ nói.

Mộ Dung Phong nhíu mày, “Độc dược nàyquá thiên môn, có thể có hiệu quả là tốt lắm rồi.”

Thạch Kinh Thiên mím môi, hạ độc chính là tu luyện giả của Độc Vương Cốc, Độc Vương Cốc độc vật hoành hành, tu luyện giả trong đó đều tu luyện bằng những độc vật quỷ dị, khó lòng phòng bị.

Trang Cẩn ăn đan dược vào, yên lặng ngồi ở một bên điều tức. Trong sáu người, chỉ có Trang Cẩn còn chưa thăng cấp võ tông, thực lực kém cỏi nhất, bị thương nặng nhất.

Không phải tu luyện giả nào cũng giống như đám người Mộ Dung Phong mà biết thương hương tiếc ngọc, có rất nhiều tu luyện giả thấy Trang Cẩn yếu nhất, liền xuống tay từ chỗ hắn.

https://thuviensach.vn

Trang Cẩn trước giờ vẫn luôn được chúng tinh phủng nguyệt, bây giờ

cả ngày lại bị người ta đuổi giết, thân thể và trạng thái tinh thần cũng cạn kiệt.

“Thạch Kinh Thiên, tu luyện giả của Trung Châu các ngươi đều vô sỉ

như vậy sao? Chỉ biết dùng bàng môn tà đạo để nói chuyện?” Mộ Dung Phong lạnh lùng lên tiếng.

Thạch Kinh Thiên nhắm mắt lại, không để ý đến Mộ Dung Phong.

Theo tình trạng đuổi giết càng ngày càng dày đặc, quan hệ của bọn họ

cũng càng không tốt.

Khóe miệng Thạch Kinh Thiên câu lên một nụ cười lãnh liệt, bốn người Mộ Dung Phong dù rất có ý kiến đối vớihắn, nhưng vì mạng sống, bọn họ vẫn phải dễ dàng tha thứ cho hắn. Mà hắn đã bị cột ở trên một con thuyền cùng với đám người Mộ Dung Phong, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn không rời đi được, mà đám người này cũng sẽ không để hắn rời đi.

Thạch Kinh Thiên từ từ nhắm hai mắt, hồi ức tốt đẹp về những năm tháng kề vai chiến đấu ở bên ngoài đã bị những ánh mắt xem thường của bọn họ làm tiêu biến hầu như không còn.

Thạch Kinh Thiên nhìn qua Trang Cẩn, hắn đã từng yêu người kia vô cùng sâu đậm, nhưng có lẽ cũng sẽ giống như những người ngoài kia nói, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp với Trang Cẩn.

Thạch Kinh Thiên nhìn Trang Cẩn, tuyệt mỹ dung nhan vẫn chưa từng thay đổi, thế nhưng tâm tình của hắn cũng không bốn bề sóng dậy như

trước.

Mộ Dung Phong cúi đầu, lúc trước, những tu luyện giả kia nhìn thấy bọn họ đều đi đường vòng, hiện tại lại giống như thợ săn thấy được dê béo, https://thuviensach.vn

ánh mắt tràn đầy tham lam. Đúng là hỗn đản, vậy mà dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn!

Mộ Dung Phong vốn tưởng rằng tu luyện giả như Liệt Hình Thiên là khó đối phó nhất, nhưng mà sau này hắn mới phát hiện, những tu luyện giả

thích dụng độc, thích dùng cổ độc kia mới là đáng sợ nhất!

Liệt Hình Thiên tuy mạnh, nhưng ít ra còn quang minh chính đại.

Mộ Dung Phong nhìn Thạch Kinh Thiên bộ dạng nửa chết nửa sống, tâm tình tối tăm, nhưng nghĩ đến phải dựa vào lực lượng của Thạch Kinh Thiên, Mộ Dung Phong cắn chặt răng, áp chế phẫn uất trong lòng xuống.

…

Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh thấy đám người Mộ Dung Phong chật vật, trong lòng vô cùng vui sướng.

Bạch Thần Tinh không khỏi thầm nghĩ, Mộ Thần làm việc này cũng không tệ lắm.

Mộ Dung Phong từng hạ độc thủ với Diệp Thạch trong bí cảnh, Bạch Thần Tinh đã sớm quyết định, nếu tên này còn sống đi ra, hắn nhất định sẽ

nghĩ biện pháp khiến tên đó sống không bằng chết.

“Đúng làkhôngđắc tội nổiMộ Thần này! Mấy người Mộ Dung Phong đó thực lực cũng rất mạnh, kết quả lại bị Mộ Thần chỉnh thành như vậy.” Ô

Phượng nói thầm.

Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, hừ lạnh nói: “Mộ Thần hắn chỉ biết nhàn hạ, cho rằng mình là Thiện Tài Đồng Tử*chắc? Lấy đan dược bát cấp treo giải thưởng, còn treo giải thưởng cao như vậy, thật không sợ gió lớn cắt bay đầu lưỡi.”

https://thuviensach.vn

*Thiện Tài Đồng Tử: Là nhân vật chính trong Phẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa Nghiêm, xuất hiện trong Phật Giáo, Đạo Giáo và những câu chuyện dân gian, hầu hết được miêu tả cùng với Long Nữ như một tiểu đồng hầu cận của Bồ Tát Quan Thế Âm.

Ô Phượng cười cười, nói: “Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp mà, đan dược bát cấp này đối với chúng ta mà nói là rất trân quý, nhưng đối với Mộ

Thần mà nói, đó cũng chỉ là chuyện tùy tay luyện lại hai lô dược…”

Bạch Thần Tinh hừ hừ: “Ngươi thì biết gì chứ, hắn chính là làm biếng.”

“Thần Tinh, ngươi đừng cứ quở trách Mộ Thần như vậy! Mộ Thần nào có làm biếng, hắn không phải là đang vội vàng tạo cháu trai cho ngươisao? Đối phó với đám Mộ Dung Phong giá áo túi cơmnày, nào có quan trọng bằng việc giúp ngươi tạo cháu trai đâu, ngươi nói có đúng không?” Bạch Thừa Phong nói.

Bạch Thần Tinh tức giận: “Ngươi câm miệng!”

Bạch Thừa Phong vô tội trừng mắt nhìn, “Lời ta nói chính là sự thật!

Thần Tinh, nếu như quở trách con rể khiến nó chạy mất, con của ngươi cũng đi theo người ta chạy trốn thì phải làm thế nào?”

Bạch Thần Tinh oán hận: “Ngươi đừng có mà nói bậy bạ!”

“Ta nói thật đó, nếu nhưMộ Thần đi rồi, ngươi nghĩ con của ngươi vẫn ở lại với lão già sắp chết như ngươi hay là đuổi theo Mộ Thần cùng chạy đây?” Bạch Thừa Phong bĩu môi nói.

Bạch Thần Tinh oán hận trừng Bạch Thừa Phong: “Biết nhớ thương cháu của ta như vậy, nếu ngươi rảnh thì tự mình sinh con trai trước đi.”

Bạch Thừa Phong: “…”

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong nhăn mũi nói: “Nói thật, thời gian Mộ Thần và Diệp Thạch vào Linh Tháp rất lâu nha! Bọn họ đi lăn giường đến bây giờ còn chưa đi ra hả?”

“Rất lạ à? Bọn họ trước kia cũng thường xuyên vào Linh Tháp.” Bạch Thần Tinh nói.

Linh Tháp của Mộ Thần khẳng định có gì đó, mỗi lầnMộ Thần, Diệp Thạch tiến vào Linh Tháp, tốc độ tu vi tăng lên cũng rất nhanh, trước lúc Diệp Thạch đột phá trận pháp sư bát cấp cũng có tiến vào Linh Tháp rất lâu.

“Đi ra, đi ra rồi kìa!” Bạch Thừa Phong bỗng hưng phấn chỉ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

296. Chương 296

Diệp Thạch từ trong Linh Tháp đi ra, bên cạnh y không có một ai, nhưng Diệp Thạch lại như đang nói gì đó với “không khí”, giống như một người đang làu bàu lầm bầm, thoạt nhìn dị thường quỷ dị.

Kính tượng ghi lại hình ảnh của Mộ Thần lập tức vỡ nát.

Tu luyện giả ở đây thấy một màn như vậy, nhất thời xôn xao.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Hình ảnh của Mộ Thần sao lại vỡ rồi?” Bạch Thừa Phong có chút mờ mịt nói.

“Chắc là Mộ Thần đã thăng cấp võ tônglục tinh.” Ô Phượng trầm tư

một chút nói.

Võ tôn có năng lực nhìn trộm mệnh đồ của người khác, nhưng một khi võ tôngthăng cấp lục tinh, liền có năng lực che chắn thiên cơ.

Bạch Thừa Phong trừng mắt: “Nhanh như vậy? Chậc chậc, võ tông lục tinh hai mươi tuổi, lợi hại, lợi hại! Thần Tinh, tư chất của con rể ngươi còn hơn ngươi một bậc nha!”

“Sao lại nhanh như vậy? Ta biết rồi! Song tu, nhất định là song tu giúp hắn, song tu đúng là một thứ tốt! Song tu một lát liền đột nhiên tăng mạnh…”

https://thuviensach.vn

“Kỳ quái! Sao Diên Tinh lại không thăng cấp? Diên Tinh nhất định là rất thư thái, quên luôn tu luyện.”

Bạch Thần Tinh nghiến răng nghiến lợi trừng Bạch Thừa Phong:

“Câm miệng!”

Bạch Thừa Phong cầm một cái quạt hương bồ rách rưới, phần phật quạt, “Thần Tinh, ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Ngươi nghiêm túc vậy sẽ không có lực tương tác đâu!”

Bạch Thừa Phong không biết, lần nàyMộ Thần thăng cấp võ tônglục tinh đích xác là có nhân tố song tu, nhưng mà đa phần là do thực lực của Lão Hổ và Linh Tháp từ từ chữa trị, kéo thực lực Mộ Thần tăng lên.

Ô Phượng nhìn Bạch Thừa Phong như có điều suy nghĩ. Bạch Thừa Phong là võ tôngcửu tinh, có Linh Tâm Đan và trận pháp Diệp Thạch sáng tạo ra tương trợ, có thể sắp tới Bạch gia sẽ có thêm một võ tôn.

Trong bí cảnh.

Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươi tính luyện chế thêm mấy loại đan dược? Là đan dược nào vậy? Có nắm chắc không?”

Chỗ đan sư tụ tập, mọi người thấy hình dáng miệng khiDiệp Thạchphát âm, bỗng cảm thấy thiên hôn địa ám, một mảnh tiếng oán than dậy đất.

Sau khi Mộ Thần lần thứ ba luyện chế đan dược bát cấp, lại có không ít đan sư đuổi đến xem, mắt thấy Mộ Thần có khả năng lại khai lô luyện đan, nhưng mà hắn lại thăng cấp võ tông lục tinh nên có khả năng che chắn thiên cơ, người ở chỗ này cũng không cách nào tiếp tục nhìn Mộ Thần luyện đan.

https://thuviensach.vn

Chỗ đan sư tụ tập, tiếng oán than dậy đất, Bạch Thần Tinh âm thầm thở ra một hơi.

Bởi vì quan hệ của Diệp Thạch và Mộ Thần mà Bạch Thần Tinh đã sớm coi Mộ Thần là người một nhà, nhìn Mộ Thần lần lượt cho người khác xem mình luyện đan miễn phí, Bạch Thần Tinh tuy rằng có cảm giác tự

hào, nhưng mà đa phần lại là thấy như bị chịu thiệt.

…

Lão hổ nhìn Diệp Thạch cùng Mộ Thần, âm hiểm cười cười “Các ngươi rốt cục lăn giường xong rồi, thật không dễ dàng! Ta còn tưởng rằng các ngươi cắn tới cắn lui, cắn ra lửa, cắn chết đối phương luôn chứ.”

Sắc mặt Diệp Thạch hồng lên: “Ngươi thì biết cái gì!”

Lão hổ vô cùng không vui nhìn y: “Bản tôn sống lâu như vậy, có cái gì mà không hiểu, hai người các ngươi chính là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, ăn đến ăn đi. Tiểu bạch kiểm, hiện tại có phải trên người ngươi đều là dấu răng hay không?”

“Câm miệng!” Diệp Thạch tức giận thét.

Lão hổ bất mãn: “Là ngươi hỏi bản tôn biết cái gì, bản tôn trả lời, ngươi lại tức giận.”

Diệp Thạch mặt đỏ lên: “Câm miệng, câm miệng, ngươi đừng nói nữa!”

Lão hổ vô cùng buồn bực gãi gãi cổ, “Tiểu bạch kiểm đại nhân, ngươi quá thô bạo, như vậy không tốt, không tốt…”

“Tiểu bạch kiểm đại nhân, gần đây có rất nhiều người tới tìm ngươi đó.” Tháp Linh nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Tìm ta? Tìm ta làm gì?”

“Tìm ngươi mượn dùng trận pháp thăng cấp!” Tháp Linh nói một cách đương nhiên.

Diệp Thạch không hiểu: “Nếu muốn dùng trận pháp, mấy người đó hẳn cũng phải làvõ hoàngcửu tinh, nào tới nhiều võ hoàngcửu tinh như

vậy?”

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Ngươi nghĩ tu vi của người ta đều đình chỉ

không động sao? Trong này cũng đã qua thời gian một tháng, tương đương với một nămbên ngoài. Trong bí cảnh có nhiều thứ tốt như vậy, ngươi đã là võ tông tứ tinh, người khác tất nhiên cũng có thể thăng cấp.”

Diệp Thạch gật đầu: “Nói cũng phải, hiện tại chúng ta nên làm gì trước?”

“Luyện đan trước đi, nếu như có người tới đan điếm mà không có đan dược để bán thì sẽ không tốt lắm.” Mộ Thần nói không chút nghĩ ngợi.

Diệp Thạch gật gật đầu: “Ừm, cũng phải.”

“Tiểu bạch kiểm, tháp chủ đại nhân lại muốn luyện đan? Các ngươi thật sự rất thích bị sét đánh à?” Lão Hổ nói.

Diệp Thạch tức giận quát: “Ngươi biết nhiều quá nhỉ!”

Lão Hổ đắc ý dào dạt nói: “Đó là đương nhiên, bản tôn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều, bản tôn cái gì cũng đều biết, mà các ngươi cũng thật kỳ

quái! Chẳng những thích lăn qua lăn lại, ngươi cắn ta, ta cắn ngươi, còn thích bị sét đánh, đúng là không phải người bình thường mà.”

Diệp Thạch: “…”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đen mặt nhìn Lão Hổ: “Hổ Tử, ta không nói, ngươi lại được nước làm tới?”

Lão Hổ vô cùng phẫn uất: “Vô liêm sỉ, ngươi gọi bản tôn là gì? Ngươi mới chỉ là một tên nhóc chứ mấy!”

Mộ Thần hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói: “Trả lời.”

Lão Hổ: “Bản tôn không có nói lung tung.”

Nhiều lắm chỉ nói tiểu bạch kiểm ngươi không “lên” được, không

“lên” được có nghĩa là gì nhỉ? Hình như rất là đáng sợ!

“Ngươi cẩn thận lời nói một chút cho ta.” Mộ Thần âm trầm nói.

Lão Hổ mặc dù không cam tâm nhìn Mộ Thần, nhưng cũng không nói thêm câu nào nữa.

“Đi thôi.” Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu “Được!”

…

Đã hoàn toàn không thể nhìn thấy hình ảnh của Mộ Thần, người ở

ngoài bí cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình Diệp Thạch.

“A! Diên Tinh lại bố trí trận pháp, xem ra là Mộ Thần sắp sửa luyện đan!” Bạch Thừa Phong nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Thần Tinh nhìn chỗ đan sư tụ tập, thấy cả đám luyện dược sư

mặt mày ủ ê thì âm thầm buồn cười.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong vỗ vỗ bả vai Bạch Thần Tinh: “Thần Tinh này, sau khi Mộ Thần và Diên Tinh ra ngoài, ngươi nhớ tìm Mộ Thần, kêu hắn chừa lại hai viên Linh Tâm Đan cho ta.”

“Sao lại kêu ta nói?” Bạch Thần Tinh nhíu mày nói.

Bạch Thừa Phong nói một cách đương nhiên: “Đây không phải bởi vì ngươi là nhạc phụ của hắn sao? Nếu như ta là nhạc phụ của hắn, sao còn phải nhờ ngươi…”

Bạch Thần Tinh: “…”

“Chậc chậc, nếu như ta có nữ nhi thì sẽ để nó gả cho Mộ Thần ngay.

Khó trách đám người Bạch gia muốn theo đuổi con của ngươi, con của ngươi lại thấy một người đánh một người, cấp bậc của những người đó nào có thể so được với Mộ Thần!”

Bạch Thần Tinh: “…”

Bạch Thừa Phong nhìn Diệp Thạch canh giữ ở ngoài trận, bên trong đại trận một người cũng không có.

“Bên trong trận pháp không có gì hết.” Bạch Thừa Phong nói.

Bạch Thần Tinh: “Ừ, nhưng mà nói không chừng Mộ Thần đã bắt đầu rồi.”

Bạch Thừa Phong: “Quả thật.”

Đám tu luyện giả của đan tháp bên kia một đám sắc mặt vặn vẹo, Bạch Thần Tinh nhìn một đám đan sư tiếc nuối thống hận, trăm người một biểu tình thì ngầm vui vẻ không thôi.

…

https://thuviensach.vn

“Tiểu bạch kiểm, đây là tin tức về linh mạch được đưa tới gần đây.”

Tháp Linh đưa một cái ngọc giản cho Diệp Thạch, nói.

Diệp Thạch nhìn tin tức bên trong ngọc giản, nói: “Nhiều tin tức về

mạch khoáng nguyên thạch quá! Chắc là không phải giả đâu nhỉ?”

Tháp Linh tràn đầy đắc ý đung đưa thân hình hồ lô: “Ngươi cũng quá coi thường bản Tháp Linh rồi. Có người muốn gạt bản tôn, nhưng mà bản Tháp Linh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tên kia nói láo, đúng là ngu xuẩn, để Lão Hổ đốt hắn thành tro rồi.”

Diệp Thạch kỳ lạ nhìn Tháp Linh: “Từ khi nào ngươi biết ra lệnh cho Lão Hổ vậy?”

Tháp Linh lắc lắc đầu, ánh mắt lóe sáng nói: “Ta không biết! Ở gần nhau riết thấy ngươi và Tháp Chủ đại nhân hay làm vậy nên làm theo thôi.”

Diệp Thạch: “…”

Diệp Thạch nhìn lên không trung, nói: “Lôi vân tới rồi.”

Tháp Linh tràn đầy tò mò nhìn Diệp Thạch: “Lần này Mộ Thầnluyện chế đan dược gì vậy?”

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Nghe Mộ Thần nói, đó là Tôn Ý Đan, có thể trợ giúp võ tôn tu luyện, nhưng chỉ hữu dụng với võ tôn từ ngũ tinh trở

xuống thôi, không có hiệu quả với võ tôn ngũ tinh trở lên, phụ thân ta đã là võ tôn cửu tinh, đan dược này cũng không có tác dụng bao nhiêu.”

Tháp Linh tràn đầy khinh thường: “Vậy mà lại là loại đan dược vô dụng này, có luyện chế ra cũng không có người muốn, không ngờ Tháp Chủ đại nhân muốn luyện ra loại đan dược tiện nghi này, nhưng đúng là cũng không có biện pháp, ai bảo cảnh giới của Tháp Chủ đại nhân quá thấp làm chi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày “Ngươi không nên nói lung tung, Tôn Ý Đan sao lại vô dụng, ngươi nói không có người muốn nhưng sẽ có rất nhiều người tranh đoạt.”

Tháp Linh không cho là đúngi: “Có người muốn? Ai chứ?! Ngươi sao? Chậc chậc, ngươi cũng không phải là kén chọn, đan dược tiện nghi gì cũng thích ăn.”

Diệp Thạch nhìn Tháp Linh “Câm miệng!”

Tháp Linh: “…”

Ngoài bí cảnh.

“Diên Tinh nó chuyện với ai vậy? Hình như có người nói với y rằng Tôn Ý Đan vô dụng, không có người muốn?” Bạch Thừa Phong tò mò hỏi.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, nói: “Có lẽ là Tháp Linh kia.”

Bạch Thừa Phong chớp chớp mắt: “Ai nha, cái Tháp Linh chết tiệt này đúng là không biết gì! Không có người muốn nhưng ta muốn! Cho ta bao nhiêu, ta đều không chê.”

Bạch Thần Tinh xem thường nhìn hắn: “Ngươi đang suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì vậy, nếu như thật sự là Tôn Ý Đan, nào đến phiên ngươi?”

Bạch Thừa Phong: “…”

“Đan kiếp đến.” Người bên cạnh đột nhiên nói.

Tuy rằng, đã hoàn toàn không thể theo dõi tình trạng của Mộ Thần, nhưng mà qua hình ảnh của Diệp Thạch vẫn có thể nhìn thấy trên bầu trời dầy đặc đan vân.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng hoàn toàn không thấy động tác của Mộ Thần, nhưng bên đan sư công hội cũng không có bao nhiêu người rời đi.

“Đan vân… là tám đóa đan vân! Tám viên đan dược sắp xuất thế!”

Sắc mặt của Bạch Thừa Phong hiện lên vài tia cổ quái,“Luyện chế Tôn Ý Đan hẳn là phải khó hơn luyện chế Linh Tâm Đan chứ nhỉ? Sao có thể

thành đến tận tám viên? Trình độ luyện đan của Mộ Thần lại đề cao?”

Bạch Thần Tinh híp mắt: “Có thể là vậy, dù sao thì thực lực của Mộ

Thần cũng tăng lên rồi.”

Bạch Thừa Phong hít sâu một hơi, Mộ Thần này, thật là làm người khác kinh ngạc! Đan dược luyện một lần, thành một lần.

“Thần Tinh, ngươi có quan hệ không tồi với Mộ Thần, Tôn Ý Đan này, thế nào cũng phải lưu lại một viên cho thúc thúc đấy!”

“Thần Tinh à!Thực lựcTam gia gia đãdừng ở võ tôn nhị tinh vài thập niên, có thể thăng cấp nữa không cũng phải xem ngươi rồi.”

“Thần Tinh, nước phù sa không chảy ở ruộng ngoài, đan dược này ngươi có thể lưu một viên cho ông nội của ta không?”

“…”

Bạch Thần Tinh tuy rằng thực lực mạnh nhưng tuổi còntrẻ, ởBạch gia bối phận nhỏ, một đám tiền bối Bạch gia thừa cơ mà tới, Bạch Thần Tinh nhất thời dở khóc dở cười.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

297. Chương 297

Lôi kiếp oanh oanh liệt liệt đánh xuống, lôi kiếp lần này dường như

mạnh hơn những lần trước nhiều lắm.

Lôi kiếp đến một nửa, Mộ Thần không thể không lấy ra mảnh đan lô để ngăn chặn đan kiếp.

Bạch Thừa Phong vô cùng hâm mộ mà nói: “Có năng lực dùng đan kiếp luyện thể, hai tiểu tử này đúng là xa xỉ.”

Lấy đan kiếp để luyện thể, kỳ thật là chuyện mà rất nhiều người cầu lại không được.

Chắn đan kiếp cho luyện dược sư, chẳng những là bởi vì những người đó muốn lấy lòng luyện dược sư bát cấp, càng là bởi vì đan kiếp có thể rèn luyện thể chất.

Bên trong đan kiếp ẩn chứa đan dược lực thuần túy và lôi lực, hấp thu cỗ lực lượng này, đối với tu luyện giả thật sự có rất nhiều chỗ tốt.

Bạch Thừa Phong thầm nghĩ, hai người Mộ Thần và Diệp Thạch này, thường xuyên bị sét đánh, chờ đến khi thăng cấp võ tôn rồi, gặp được lôi kiếp cũng có thể dễ dàng ứng đối.

Ở chỗ đan sư tụ tập, vô số người ngẩng đầu nhìn lên lôi vân trên bầu trời, biểu tình khác nhau.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần sao lại thăng cấp võ tông lục tinh sớm như vậy, làm cái gì cũng không nhìn thấy.”

“Ta vượt qua bao nhiêu nơi để tới đây, kết quả Mộ Thần vậy mà lại thăng cấp võ tônglục tinh.”

“Xem được luyện dược sư bát cấp luyện dược là chuyện tốt, làm sao có thể bắt gặp được nhiều như vậy.”

“Mộ Thần lần này lại thành công, Tôn Ý Đan so với Linh Tâm Đan và Kim Dương Đan thì khó hơn nhiều.”

…

Trong bí cảnh.

“Đan dược đâu? Cho ta xem! Cho ta xem!” Diệp Thạch trông mong nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần mở ra lòng bàn tay, tám viên đan dược xoay tròn trên tay Mộ

Thần.

Trong mắt Diệp Thạch ánh lên vài tia kỳ dị, “Mộ Thần, ta có thể ăn một viên không?”

Mộ Thần bất đắc dĩ cười, cự tuyệt: “Đây là giành cho võ tôn, ngươi hiện giờ chưa thể ăn được.”

Diệp Thạch tiếc nuối nói: “Vậy được rồi, cho ta hai viên đi.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nhíu mày: “Ngươi không thể ăn được, lấy làm gì?”

“Ta không ăn, chỉ là xem thôi.” Diệp Thạch vội nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần hoài nghi nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Diệp Thạch, “Ngươi thật sự không ăn?”

Diệp Thạch chân thành gật đầu.

Mộ Thần lấy một viên đan dược cho Diệp Thạch, nói: “Cho ngươi một viên.”

Diệp Thạch buồn bực, nói: “Một viên ít như vậy.”

Mộ Thần: “…Chờ khi đi ra ngoài, ta đưa ngươi một hộp đan dược bát cấp, cho ngươi mang đi ra ngoài đền đáp.”

Diệp Thạch giận dữ thì thầm một tiếng: “Hừ, chuẩn bị nhiều đan dược bát cấp cho mấy lão nhân kia làm gì, lúc trước ta vừa đến Trung Châu, bọn họ còn nơi nơi ngáng chân ta, ta còn thiếu chút nữa chết trong tay Bạch gia.”

Mộ Thần nhíu mày, nhẹ hít một hơi: “Được, không cho.”

“Không cho, nhất định không cho.” Diệp Thạch tức giận nói.

Mộ Thần nhìn vẻ mặt Diệp Thạch tức giận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái thứ huyết thống này, đánh gãy xương cốt cũng sẽ không hận triệt để, đáy lòng Diệp Thạch chỉ sợ vẫn muốn đạt được sự tán thành của trưởng bối Bạch gia, tựa như lúc trước y cũng chờ mong sự yêu thương của Diệp Tầm vậy.

Nhìn thấy khẩu hình của Diệp Thạch, một đám trưởng bối Bạch gia cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Diệp Thạch tại Trung Châu thanh danh lan rộng, áp chế nhóm thiếu niên Bạch gia ảm đạm không một chút ánh sáng, lúc trước Bạch gia Bạch Nghị cũng rất chướng mắt Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Khi đó rất nhiều trưởng bối của Bạch gia tuy rằng bên ngoài không làm gì, nhưng trong lòng cũng không ưa gì Diệp Thạch.

Bạch Thừa Phong xoa xoa mũi, âm thầm nghĩ, cũng may, cũng may lúc trước Bạch Thần Tinh không có đối phó với Diệp Thạch, nếu như lúc trước Bạch Thần Tinh ra tay, sau đó lại phát hiện bản thân đang áp chế

chính con trai ruột của mình thì thật là phiền toái lớn.

Bạch Thừa Phong nhìn vẻ mặt âm trầm của Bạch Thần Tinh, cười nói:

“Thần Tinh, lúc trước ta không gây phiền toái cho Diên Tinh, còn khuyên mấy đứa nhóc trong Bạch gia theo đuổi nó.”

Bạch Thần Tinh tức giận: “Ngươi giới thiệu mấy đứa dưa vẹo táo nứt ấy cho Diên Tinh? Bọn chúng có thể xứng đôi với Diên Tinh?”

Bạch Thừa Phong ngượng ngùng cười, cũng phải, lúc trước hắn khuyến khích những người đó, nhưng bọn chúng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Mộ Thần.

Mộ Thần đại khái một ngón tay cũng có thể ấn chết chúng nó, ai có thể nghĩ tới Bạch Diên Tinh lại thân mật được với cái têngia hỏanghịch thiên kia chứ.

“Mộ Thần lại cho Diên Tinh đan dược, Diên Tinh sẽ không ăn vụng đâu nhỉ.” Thấy không khí có chút căng thẳng, Ô Phượng cười hoà giải.

Bạch Thần Tinh cười cười, lắc lắc đầu, tràn đầy sủng nịch nói: “Diên Tinh nào có tham ăn như vậy!”

Ô Phượng bĩu môi thầm nghĩ: Ngươi chắc chứ?

…

Trong bí cảnh.

https://thuviensach.vn

Mộ Dung Phong buồn bực xử lý miệng vết thương, trong khoảng thời gian này, các cuộc đuổi giết liên tục kéo đến, khiến cho bọn họ ngủ cũng không dám ngủ, mấy ngày liên tiếp bôn ba vất vả, làm cho sắc mặt Trang Cẩn vô cùng ảm đạm.

Mộ Dung Phong cắn răng, theo hắn biết, sau khiMộ Thần giúp đỡ Liệt Hình Thiên tiến vào võ tông, hắn đã biến mất cùng Diệp Thạch, các lời đồn đãi đều nói, hai người sở dĩ biến mất là bởi vì Mộ Thần kìm chế quá lâu, cùng Diệp Thạch lăn giường.

Mộ Thần và Diệp Thạch phong hoa tuyết nguyệt, lại còn đem bọn họ

bức đến lên trời không nhà, xuống đất không cửa.

Thế cục trong bí cảnh, gần như chỉ vì Mộ Thần nói một câu mà long trời lở đất.

Lúc trước, lần đầu tiênMộ Thần vì Diệp Thạch xuất đầu lộ diện, Mộ

Dung Phong đối với Mộ Thần chỉ có thống hận.

Nhưng mà sự tình hiện giờ đi đến bước này, thống hận tích lũy lại trở

thành hối hận. Mộ Thần thật sự quá lợi hại, nếu như lúc trước bọn họ không vì Trang Cẩn mà ra mặt, không đắc tội Mộ Thần thì tốt rồi.

Trang Cẩn buồn bực ngồi ở một bên, trước kia khi Trang Du nhắc tới Diệp Thạch, vẻ mặt luôn luôn tràn ngập ghen tỵ. Trang Du vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nói Diệp Thạch vô sỉ, hoành đao đoạt ái, đoạt đi nam nhân vốn thuộc về hắn, nói Mộ Thần nhẫn tâm, trở mặt.

Trang Cẩn nguyên bản tưởng rằng Trang Du chỉ là bởi vì Mộ Thần di tình biệt luyến mới nhớ mãi không quên như thế, ai biết Mộ Thần lại ưu tú đến như vậy.

Trang Cẩn nhìn qua hướng đám người Mộ Dung Phong, hắn vẫn luôn cho rằng nam nhân của mình đã rất ưu tú, giờ thấy Mộ Thần, Trang Cẩn https://thuviensach.vn

mới hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Từng tiếng sấm vang lên, Trang Cẩn cắn cắn môi, nhìn lên trời.

Mỗi lần nhìn thấy lôi kiếp, Trang Cẩn đều có một loại cảm giác run rẩy trong lòng, lôi kiếp hết một lần lại đánh xuốngmột lần, khiến hắn dần dần chết lặng.

“Lần này hẳn là đan dược bát cấp.” Trang Cẩn lẩm bẩm.

Đám người Mộ Dung Phong không nói gì, nhưng biểu tình đã nói lên tất cả.

Tên thiên tài Mộ Thần này lại tuyệt tình như thế, hắn không chút do dự giết đi người mình từng yêu là Trang Du, lại lãnh huyết treo giải thưởng muốn bọn họ phải chết, vậy mà cái người này cố tình lại chỉ nghe mỗi Diệp Thạch, cái gì cũng đều muốn Diệp Thạch.

Chẳng trách Trang Du lại ghen tị với Diệp Thạch như thế, Diệp Thạch này thật sự khiến cho người ta không ghen tỵ không được.

…

Diệp Thạch vuốt ve đan dược trên tay, đôi mắt tràn đầy hưng phấn:

“Thật là thơm, thật là thơm.”

Mộ Thần nhìn bộ dáng của Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Haiz, hay là ngươi đưa cho ta giữ đi. Tôn Ý Đan quả thật không phải là thứ mà ngươi có thể ăn bây giờ, ta thấy dáng vẻ của ngươi…”

Diệp Thạch cười: “Không cần, không cần, ta bảo quản là được, ta bảo quản là được.”

Mộ Thần vô cùng hoài nghi nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch nhanh tay thu đan dược vào giới chỉ.

https://thuviensach.vn

Ngoài bí cảnh, cặp mắt của một đám võ tôn gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trên tay Diệp Thạch.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành thật, Diệp Thạch sợ là đã sớm bị xuyên thủng mấy ngàn lỗ trên người rồi.

“Oanh!” Hai người đang nói chuyện thì tiếng pháo hoa nổ vang lên trên không trung, trong mắt Một Thần lập tức ánh lên hàn quang.

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Thần, có hơi mờ mịt hỏi:

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ta phải đi qua chỗ kia một chuyến, bởi vì thiếu Tưởng Phong một cái nhân tình, ta cho hắn một cái pháo hoa đưa tin, để hắn chăm ngòi lúc gặp nguy hiểm.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu ý đã hiểu: “Được, ta cũng đi.”

…

Sau khi Mộ Thần luyện đan xong, rời đi, vài võ tu mới xuất hiện.

“Cát tiểu thư, ngươi nói vừa nãy Mộ Thần mới luyện chế ra đan dược là Tôn Ý Đan?”

Cát Tiểu Điệp gật đầu: “Hẳn là không sai.”

Nàng đã từng thấy Đan Tháp Tháp Chủ luyện chế Tôn Ý Đanbát cấp, lúc trước tháp chủ một lò luyện ra Tôn Ý Đan cũng chỉ có bốn viên, Mộ

Thần lại luyện ra tới tám viên, so với Tháp Chủ nhiều hơn gấp đôi.

“Tốt rồi Trần huynh, chuyện này ngươi đã không cần lo lắng, ngươi xử lý đám người Trang Cẩn, còn sợ Mộ thiếu không có đan dược cho ngươi.” Lệ Ương cười nói.

https://thuviensach.vn

Trần Đông Nho cũng cười: “Ta cũng không hoài nghi nhân phẩm của Mộ thiếu.”

Lệ Ương âm thầm bĩu môi, Mộ Thần tuyên bố treo giải thưởng, lại đột nhiên mất tích, võ tu trong bí cảnh tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mà…

Hiện tại Mộ Thần lần nữa xuất hiện, vừa xuất hiện liền luyện chế

thành công Tôn Ý Đan, đám võ tông trong bí cảnh dù có lòng hoài nghi thì hiện tại cũng chỉ là hư không.

“Tuy rằng võ tông không dùng được Tôn Ý Đan, nhưng mà lấy ra cho võ tôn dùng, giá trị cũng không thấp.” Cát Tiểu Điệp nói.

Trần Đông Nho híp mắt, thứ này nếu như xuất ra, giao cho trưởng bối gia tộc, còn sợ không thể để cho tiền bối võ tôn trong tộc đối xử với mình tốt hơn, từ nay về sau một bước lên mây sao?

“Đám người Mộ Dung Phong năm người một thể thì Trang Cẩn là yếu nhất, nhưng, Trang Cẩn tuy rằng yếu, lại có giá trị hai viên đan dược bát cấp.”

Cát Tiểu Điệp âm thầm cười, bộ dáng của tên Trang Cẩn kia vốn nên được mọi người phủng trong lòng bàn tay, nhưng mà hiện tại lang nhiều thịt thiếu, mỹ nhân đúng là tốt nhưng sao có thể so sánh với đan dược bát cấp? Lại còn là hai viên.

“Hình như đám Trang Cẩn đang trốn vào điện Vô Song, ngoài điện Vô Song trải rộng trận pháp, trong bí cảnh, ngoại trừ Mộ Thần và Diệp Thạch, tên Tằng Mặc bên cạnh Trang Cẩn có thực lực về trận pháp cao nhất. Mộ

Thần Diệp Thạch vẫn luôn bế quan, Trang Cẩn bọn họ trốn vào Vô Song điện, những người khác vào không được, trong lúc nhất thời, cũng không có người động được tới bọn họ.”

https://thuviensach.vn

Cát Tiểu Điệp âm thầm cười, vì đan dược bát cấp, một ít trận pháp trở

ngại tính là gì?

…

Tưởng Phong vật lộn với đám Nguyệt Quang Điểu, vừa đánh vừa lui.

“Mẹ nó, mấy con chim chết tiệt này điên rồi!” Một nam tu phẫn uất nói.

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tu vang lên, Nguyệt Quang Điểu giơ cánh, cắt qua yết hầu của nữ tu kia, sắc đỏ của máu lập tức lan tràn.

“Tưởng thiếu, ngươi xác định Mộ thiếu sẽ đến sao?”

“Có lẽ vậy.” Tưởng Phong không chắc chắn nói.

Lúc trước thân phận của Mộ Thần hoàn toàn bất đồng với hiện tại, nếu như Mộ Thần thật sự bội ước, ông nội cũng không dám nói gì, huống chi, nếu như Mộ Thần lại vào Linh Tháp, không chắc có thể nhìn thấy lệnh cầu cứu hắn phát ra.

“Mọi người cố gắng chống đỡ một chút, có lẽ chút nữa Mộ thiếu sẽ

tới.” Tưởng Phong giương giọng nói.

Tuy rằng không biết Mộ Thần có tới hay không, nhưng mà hiện tại, đám người Tưởng Phong có một cọng rơm cứu mạng cũng sẽ bắt lấy.

“Oanh.” Vô số ngọn lửa thiêu đốt bùng lên, Nguyệt Quang Điểu kêu lên mấy tiếng chói tai, cắt qua hư không.

Hai thân ảnh từ xa bước tới, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Một con lại một con Nguyệt Quang Điểu bị đốt cháy, rơi xuống đất.

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy một đám Nguyệt Quang Điểu bức mình chật vật như vậy lại bị Mộ Thần dễ dàng giải quyết, Tưởng Phong thở ra một hơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát.

So với Mộ Thần, hắn kém quá xa.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

298. Chương 298

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại biến thành bộ dạng này?”

Diệp Thạch hỏi Tưởng Phong.

“Chúng ta tìm được một cái di tích, sau đó phá vỡtrận phápbên ngoàidi tích, ai biết đâu, trận pháp vừa vỡ thì cả một đám Nguyệt Quang Điểu liền bay ra.” Tưởng Phong lòng còn sợ hãi nói.

Nguyệt Quang Điểu lục cấptương đương với cấp độ võ hoàng của nhân loại, một hai con thì vẫn còn có thể giải quyết, nhưng một đám lớn như vậy, quả thực đáng sợ.

Đương nhiên, đối bọn họ mà nói Nguyệt Quang Điểu giống như hồng thủy mãnh thú, nhưng đối với Mộ Thần và Diệp Thạch mà nói, đó cũng chỉ

là một bang lính tôm tướng cua, tùy tay cũng có thể nghiền chết.

Ánh mắt của Diệp Thạch lóe lên một màu tím, lẩm bẩm: “Là Lục Liên Điệp Trận.”

“Bạch thiếu, Lục Liên Điệp Trận là gì vậy?” Nữ tu bên cạnh Tưởng Phong hỏi.

“Chính là một vòng trận pháp, vòng ngoài cùng là trận pháp thượng phẩmlục cấp, trong vòng,trận pháptheo thứ tự là thất cấp nhất phẩm, thất cấp trung phẩm, thất cấp thượng phẩm, thất cấp cực phẩm, bát cấp sơ cấp.

https://thuviensach.vn

Trận pháp bát cấp ở bên trong hẳn là đang bảo hộ một đồ vật rất quan trọng.” Ánh mắt của Diệp Thạch lóe lên quang huy mãnh liệt, nói.

Tưởng Phong nghe thấy Diệp Thạch nói vậy, bỗng cảm thấy thiên hôn địa ám.

Chỉ trận pháp ngoài cùng bị phá mà đã bay ra mấy thứ như Nguyệt Quang Điểu, nếu như bên trong trận pháp bị đánh vỡ, còn không biết có bay ra mấy cái nguy hiểm gì đâu.

Bọn họ có thể phá được trận pháplục cấp cao cấpvòng ngoài cùngđã là rất khó, bên trong trận pháp, dù muốn cũng không cách nào động đến.

Ánh mắt Diệp Thạch phát lên tia sáng nhìn đại trận, lại nhìn qua phía Mộ Thần.

Trong lòng Mộ Thần dâng lên vài phần hồ nghi, hắn vừa thấy ánh mắt của Diệp Thạch, liền biết Diệp Thạch đối với đồ vật bên trong đó cảm thấy hứng thú.

Thật ra, có rất nhiều vật khiến Diệp Thạch hứng thú, nhưng bất quá cũng chỉ là như vậy, nhưng lần này y lại thật sự muốn có được đồ vật ở bên trong trận pháp kia.

“Đa tạ Mộ thiếu và Bạch thiếu đã cứu mạng, bảo vật ở bên trong không phải thứ bọn ta có thể mơ đến, cơ duyên của bọn ta đại khái không có ở đó, đành phải tìm nơi khác mà thôi.” Tưởng Phong cười khổ nói.

Tưởng Phong đương nhiên hiểu ý, Diệp Thạch nhìn là biết có ý với đồ

vật ở bên trong trận pháp, nếu bọn họ còn lưu lại ắt sẽ trở thành vật cản đường.

Diệp Thạch gật gật đầu, vô cùng thành khẩn nói: “Cơ duyên bên trong bí cảnh rất nhiều, các ngươi nhanh đi tìm những thứ khác đi.”

https://thuviensach.vn

Tưởng Phong nhìn biểu tình không thể chờ thêm của Diệp Thạch, khóe miệng run rẩy, mang theo đoàn người rời khỏi.

Mộ Thần nhìn thấy đoàn người của Tưởng Phong đã đi xa, bất đắc dĩ

cười: “Bên trong rốt cuộc là có cái gì mà làm ngươi hứng thú đến vậy?”

Diệp Thạch cười cười, thần thần bí bí nói với Mộ Thần: “Là Nguyên Thủy Trận Văn.”

Sắc mặt của Mộ Thần biến đổi, “Đúng là thứ tốt!”

Nguyên Thủy Trận Văn đã có từ khi mới khai thiên lập địa, do thiên nhiên tạo ra, ẩn chứa lực lượng rất lớn. Hiện tại các trận pháp khác đều phỏng chế theo Nguyên Thủy Trận Văn mà cấu tạo, theo thời đại thay đổi, Nguyên Thủy Trận Văn viễn cổ đã càng ngày càng ít đi.

“Đi thôi, phá trận đi.” Mộ Thần nói.

Mộ Thần híp mắt, bốn chữ “Nguyên Thủy Trận Văn” vừa ra khỏi miệng của Diệp Thạch, Tháp Linh liền hưng phấn nói cho hắn biết thứ trân quý này nó cũng có thể hấp thu.

Diệp Thạch do dự một chút, nói: “Phá trận cần có thời gian, bọn Trang Cẩn bên kia…”

Mộ Thần cười: “Không cần lo lắng, trước tiên cứ phá trận trước đã, những người trong bí cảnh này cũng không phải ăn chay.”

Mèo vờn chuột mà thôi, không cần hấp tấp nóng nảy.

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Cũng tốt.”

Diệp Thạch lấy ra sách trận pháp của Bạch gia, sách này vẫn luôn muốn lấy máu của hắn để mở ra, lần này, nó lại không hấp thu máu mà lại trực tiếp mở.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vuốt ve sách trận pháp trên tay, trong mắt hiện lên vài phần khác thường.

Sách trận pháp này thực chất là một kiện pháp khí bát cấp, chỉ là lúc trước từng bị hủy, chỉ có thể hấp thu huyết khí để hồi phục. Nếu hấp thu Nguyên Thủy Trận Văn, sách này nói không chừng sẽ có thể khôi phục, còn có khả năng thăng cấp thành linh bảo cửu cấp.

Về chuyện của Nguyên Thủy Trận Văn, là Thư Linh nói cho y biết.

Diệp Thạch vừa mới biết được, trong sách cư nhiên lại tồn tại Thư Linh, nhưng mà Thư Linh này thực suy yếu, mặc dù là bộ dáng của một quyển sách nhưng lại cho hắn một loại cảm giác gầy trơ xương, một bộ dạng như

đang bị bệnh nguy kịch.

Một chút cũng không giống Tháp Linh của Mộ Thần, mập mạp to béo.

Tháp Linh của Mộ Thần nói rất nhiều, toàn nói ra những lời không đứng đắn, nhưng mà Thư Linh của mình nói chuyện thường ngắt quãng, Diệp Thạch có chút lo lắng nó sẽ tùy thời mà tắt thở.

Diệp Thạch truyền âm nói cho Mộ Thần biết việc của Thư Linh, sắc mặt của Mộ Thần không thể không có chút kinh ngạc.

Nếu Thư Linh kia khôi phục, sách trận pháp này sẽ có thể dùng như

pháp khí, mà nếu có đầy đủ cơ duyên, quyển sách kia nói không chừng còn có thể thăng cấp.

Mộ Thần nghe lời Diệp Thạch nói, trong lòng có chút cổ quái.

Không ngờ sách trận pháp của Bạch gia còn cất giấu bí mật như vậy.

Thứ như khí linh chính là đồ vật khó có được! Phàm làpháp khícó thể

sinh ra khí linh thì đều là báu vật vô giá.

https://thuviensach.vn

Năm đó Bạch Thần Tinh vậy mà lại để một báu vật như vậy ở bên cạnh Diệp Tầm bao nhiêu năm, Mộ Thần nghĩ ngợi, thật sự có xúc động muốn thay Bạch Thần Tinh hộc máu.

…

Bên ngoài bí cảnh, bầu không khí chỗ đám người Bạch gia và Hà Hiền vô cùng căng thẳng.

Nguyên Thủy Trận Văn, Hà Hiền đương nhiên biết được chỗ tốt của nó.

“Diên Tinh thật may mắn!” Bạch Thừa Phong nói.

Nguyên Thủy Trận Văn trong truyền thuyết, nếu hấp thụ, có khả năng trận pháp thuật sẽ tiến vào cửu cấp.

Cửu cấp là ý vị gì chứ? Cường giả vi tôn, cửu cấp vi thánh!

Đáng tiếc, hiện tại Nguyên Thủy Trận Văn còn lại rất ít, nếu Diệp Thạch mang Nguyên Thủy Trận Văn tìm được kia ra ngoài, trợ giúp Bạch Thần Tinh tiến vào cửu cấp, vậy Bạch gia kia…

Bạch Thần Tinh cau mày, có chút bất an nói: “Trận pháp này mới chỉ

phá được vòng ngoài cùng mà đã bay ra nhiều Nguyệt Quang Điểu như vậy rồi, bên trong còn không biết có cái gì nữa.”

Bạch Thừa Phong thu hồi sắc mặt vui mừng, cũng đúng, hiện tại vui vẻ thì còn hơi sớm.

“Có Mộ Thần ở đây.”Ô Phượng nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Phải rồi!”

https://thuviensach.vn

Nếu như có Mộ Thần ở đó, vậy tính mạng của Diên Tinh cũng có thể

được bảo vệ.

Mộ Thần và Diệp Thạch cùng bắt đầu nghiên cứu trận pháp, trận pháp thấp cấp cấp thấp, thất cấp trung cấp, thất cấp cao cấp bên ngoài đều bị

Diệp Thạch và Mộ Thần như gió thoảng mây bay mà đánh nát.

Phátrận phápthất cấp cực phẩm không tốn của hai người quá nhiều thời gian, sau khi phá xong, có đến hơn mười conyêu thúthất cấpbát tinh và cửu tinh, Mộ Thần và Diệp Thạch phí không ít khí lực mới đem bầy yêu thú này giết chết.

…

Diệp Thạch nhìntrận phápbát cấp trước mắt, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

“Tiểu bạch kiểm, ngươi sợ à?” Lão Hổ bay đến trước mặt Diệp Thạch, lên mặt ông cụ non nói.

Sắc mặt của Diệp Thạch vô cùng khó coi: “Câm miệng ngươi đi.”

Lão Hổ nhìn Diệp Thạch, không cho là đúng mà nói: “Sợ thì nói là sợ, như vậy đi, ngươi gọi ta hai tiếng “Đại gia”, bất luận bên trong có cái gì thoát ra, ta đều sẽ giúp ngươi nướng chết, được không?”

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng: “Đại gia? Đại gia cái đầu nhà ngươi.”

Lão Hổ bất mãn: “Tiểu bạch kiểm, ngươi không gọi bản tôn là đại gia thì thôi, còn mắng ta.”

“Câm miệng.” Diệp Thạch lạnh lùng nói.

Lão Hổ tức giận hét: “Tiểu bạch kiểm, ngươi đối xử với bản tôn như

vậy, bản tôn còn lâu mới hỗ trợ ngươi!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tỏ ra xem thường: “Chút nữa mấy thứ ở bên trong vừa thoát ra, ngươi không bị dọa cho chạy trối chết thì đó đã chính là hỗ trợ

rồi.”

Lão hổ nhìn Diệp Thạch, “Ngươi chỉ là một nhóc con mà dám nói vậy với bản tôn, ngươi sẽ bị báo ứng!”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Ta không hiểu trận pháp này.”

“Trận pháp này làtrận phápbát cấp cấp thấp thượng cổ.” Diệp Thạch nói thầm.

Trên mặt Mộ Thần hiện lên dị sắc, trận pháp thuật của hắn chỉ là thất cấp, giải quyết cái thất cấp cực phẩm trận pháp kia đã là cố hết sức rồi, huống chi là trận pháp bát cấp.

Mà trận pháp này còn cố tình làtrận phápbát cấp cấp thấp thượng cổ, trận pháp thượng cổ càng không phải là thứ hắn có thể phá.

“Sợ là ta không thể giúp được gì cho ngươi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gãi gãi đầu, rầu rĩ bảo:“Kỳ thật, ta cũng không phá được.”

Lúc trước Diệp Thạch có thể bố trí cái trận pháp bát cấp kia là hoàn toàn dựa vào may mắn, trận pháp thuật của y chỉ vừa mới đột phá bát cấp, bát cấp cấp thấp, đối với Diệp Thạch mà nói, rất khó khăn.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, chợt mỉm cười: “Không nóng vội, từ từ rồi phá, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, từ từ rồi cũng sẽ phá được thôi, dù sao trong tay của chúng ta cũng đã có rất nhiều đồ tốt rồi.”

Diệp Thạch gật gật đầu “Được.”

https://thuviensach.vn

…

Mộ Thần để Diệp Thạch từ từ phá, tiến độ của Diệp Thạch quả thật rất chậm. Thứ như trận pháp bát cấp, nếu có thể phá bỏ dễ như vậy thì cũng đã không phải là trận pháp bát cấp.

Diệp Thạch có thể từ từ phá trận, những người khác cũng có thể chờ

xem, không qua mấy ngày, đã có người lục tục chạy tới cầu Diệp Thạch giúp đỡ.

Tuy rằng Diệp Thạch cảm thấy phá trận tương đối quan trọng, nhưng mà mỗi lần có người mang đến linh mạch, linh thảo quý giá tới cửa xin giúp đỡ, hai mắt Diệp Thạch lại lóe sáng, không thể kiềm chế được.

Để tiện kiếm tiền, Diệp Thạch còn đem Linh Tông Trận dọn đến bên ngoàitrận phápLục Liên Điệp.

Vì để tiện cho việc thôi diễn trận pháp, Diệp Thạch và Mộ Thần xây một căn phòng để ở bên cạnhtrận phápLục Liên Điệp, ở chung quanh bố trí rất nhiều cấm chế.

Bạch Thừa Phong nhìn Diệp Thạch giúp người ta thăng cấp, phẫn nộ

nói, “Tiểu tử Diên Tinh này, làm việc quá không đàng hoàng.”

Ô Phượng nói: “Làm vậy đúng là kiếm không ít, không cần mua bán mà một vốn bốn lời.”

Chậc chậc, mấy ngày nay, Mộ Thần và Diệp Thạch thật sự kiếm được vô cùng nhiều.

Thật giận Ô Phượng nàng nhiều năm vất vả như vậy, Mộ Thần và Diệp Thạch chỉ sống trong đó có một tháng mà thân gia của cả hai hiện tại cũng có thể so sánh bằng nàng, còn có thể hơn ấy chứ.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ra ngoài, cái gì cũng không cần làm, chỉ dựa vào trận pháp này có thể cả đời cũng không cần lo ăn mặc.

“Những đồ vật nhỏ đó tuy rằng không tồi, nhưng mà làm sao có thể so sánh với Nguyên Thủy Trận Văn!” Bạch Thừa Phong không cho là đúng.

Bạch Thừa Phong đối với chuyện Diệp Thạch lấy hạt không lấy dưa hấu vẫn canh cánh trong lòng, Bạch Thần Tinh ngược lại vô cùng lạc quan, trận pháp thất cấp vừa mở ra, thoát ra nhiềuyêu thúthất cấp cao giai như

vậy, ai biết sau khi mở trận pháp bát cấp ra rồi sẽ có thứ gì thoát ra.

Hà Hiền nhìn hình ảnh Diệp Thạch qua màn hình, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Diệp Thạch có quan hệ không tồi với Trận Pháp Tháp, Mộ Thần cũng có thể miễn cưỡng tính là người của Trận Pháp Tháp, nếu như hai người kia thật sự tìm được Nguyên Thủy Trận Văn, cũng không biết khi bọn họ đi ra có thể mượn nghiên cứu một chút không.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

299. Chương 299

Là ai? Là ai lén lútdùng sạchnguyên thạch thượng phẩm!!?” Linh Tháp trung, Tháp Linh khóc không ra nước mắt rống lớn.

Diệp Thạch chột dạ sờ sờ tay áo, Tháp Linh cần nguyên thạch, Thư

Linh đồng dạng cũng cần nguyên thạch, hơn nữa miệng Thư Linh tương đối điêu, không phải nguyên thạch thượng phẩm sẽ không dùng, nếu như

loại nguyên thạch nào Thư Linh cũng thích, y cũng không đến mức làm như vậy. Giờ tự dưng thiếu nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy, Tháp Linh không phát hiện ra mới là lạ.

“Không phải chỉ là thiếu chút nguyên thạch thượng phẩm thôi sao, nhìn ngươi kích động chưa kìa.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tháp Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mộ Thần, “Tháp chủ

đại nhân, thiếu nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy mà ngươi không kích động sao? Đây chính là nguyên thạch thượng phẩm đó! Đây không phải là đồng nát đâu!”

Chuyện Thư Linh cần nguyên thạch, Diệp Thạch đã sớm báo cáo với Mộ Thần, thứ như khí linh, nếu như suy yếu lâu thì sẽ tiêu tán, một khi tiêu tán, giá trị quyển sách trận pháp trên tay Diệp Thạch tất nhiên sẽ rớt xuống, bởi vậy, biết được Thư Linh cần nguyên thạch, Mộ Thần liền nói với Diệp Thạch là cứ việc dùng.

https://thuviensach.vn

Sợ Tháp Linh bão nổi, Mộ Thần và Diệp Thạch đều ăn ý che giấu chuyện Thư Linh, thế nhưng, phẩm vị Thư Linh quá cao, nguyên thạch cấp thấp chướng mắt, nguyên thạch trung phẩm cũng chướng mắt, nguyên thạch thượng phẩm lại hấp thu không ít…

Dù đôi mắt Tháp Linh đều sắp bị một thân “thịt” kia lấp kín nhìn không được, nhưng ánh mắt vẫn khá là sáng.

“Mỗi ngày nguyên thạch đều giảm rất nhiều! Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.” Mộ Thần thong dong nói.

Nghe thấy lời Mộ Thần nói, gương mặt Tháp Linh liền vặn vẹo một chút, nguyên thạch trong Linh Tháp mỗi ngày đều bị nó gặm mất rất nhiều, nhưng thứ nó ăn đều là hàng cấp thấp thôi!

“Tháp chủ đại nhân, lần này không giống, chúng ta nhất định phải đem đầu sỏ gây tội bắt lấy, thứ này ăn quá nhiều, nếu tiếp tục đề nó ăn hết như vậy, ngươi sẽ biến thành quỷ nghèo, ngươi muốn về sau ngay cả một con gà quay cũng mua không nổi sao?” Tháp Linh lời lẽ chính nghĩa nói.

Mộ Thần không cho là đúng:“Có ngươiở đây, ngươi còn sợ ta khôngbiến thànhquỷnghèo à? Yên tâm, ta dù sao đã định trước là quỷ

nghèo, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, không cần lo lắng.”

Tháp Linh: “…”

Mộ Thần ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nuôi một Tháp Linh, hiện tại lại phải nuôi thêm một Thư Linh, nguyên thạch có nhiều hơn nữa cũng không đủ!

Tháp Linh chuyển động mắt, mãnh liệt nhìn qua Diệp Thạch, Diệp Thạch thấy Tháp Linh mãnh liệt nhìn mình, chợt giật thót mình.

“Ngươi nhìn ta như vậy làm chi!” Diệp Thạch tràn đầy vô tội.

https://thuviensach.vn

“Là ngươi, là ngươi, chính là ngươi!Tháp chủ đại nhân chỉ

cókhigặpphảichuyện của ngươi, mới có thể giốngnhưđầu ócbị nướcvào.

Nam nhân trong tình yêu đều là ngu xuẩn hết!” Tháp Linh nức nở khóc rống lên.

Diệp Thạch có chút ngại ngùng, lại có chút ngọt ngào.”Ngươi suy nghĩ

nhiềurồi.”

“Trên người ngươi có một cỗ khí tức đặc biệt, khí tức đồng loại.”

Tháp Linh nức nở một hồi, lại như hổ rình mồi mà nhìn Diệp Thạch.

Lúc trước Thư Linh trong trạng thái hư yếu, Tháp Linh cảm giác không được, nhưng hiện tại khí tức Thư Linh đã bắt đầu từ từ ngưng thực.

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có, không có nha, ngươi cảmgiácsairồi, trên người takhông có gìhết á!”

“Tiểu bạch kiểm, cáithứngươi nuôikiathực đốt tiền, ta khuyên ngươi tốt nhấtnên đểtên kia tự sinh tự diệt, nếu không, ngươi sẽ biến thành quỷnghèo, ngươi sẽ bịnghèochết!” Tháp Linh tràn đầy nghiêm túc nói.

Diệp Thạch xoa xoa mũi, Thư Linh vẫn là rất hữu dụng, từ khi Thư

Linh bắt đầu khôi phục, sách trận pháp Bạch gia liền hiện thêm vài tờ phía sau, Thư Linh còn biết Quán Linh Thuật, một ít tri thức về trận pháp sẽ trực tiếp quán đến trong đầu.

“Rồi, rồi, ngươiđừngnóitào lao, mauphắnđi.” Mộ Thần nói.

Tháp Linh vô cùng khó chịu: “Phắn?Hiện tạichúng ta đangthảo luậnbắtđầu sỏ gây tội,vậy màngươilại kêu taphắn? Ngươi muốn ta phắn đi chỗ nào!”

Mộ Thần nói với vẻ đương nhiên: “Phắn ra ngoài chứ đâu.”

https://thuviensach.vn

Tháp Linh: “…”

Tháp Linh còn chưa kịp nói, đã bị Mộ Thần dùng một ý niệm đưa ra.

Lão hổ nhìn thấy Tháp Linh đi ra, gãi gãi cằm, nhàn nhã hỏi:

“Khôngphảilàngươimuốn tìm đầu sỏ gây tội sao?Sao lạiranhanh như vậy?”

Tháp Linh nghiến răng nói: “Tháp chủ đại nhânvì muốncùng tiểu bạch kiểm đại nhân lăn qua lăn lại, liềntốngtara ngoài đây, tháp chủ đại nhânđúnglà cầm thú.”

Lão hổ xùy xùy nở nụ cười: “Không có biện pháp, ngươiquáchướng mắt.”

Tháp Linh đầy phẫn uất hừ lạnh một tiếng.

“Bắtđượctặcchưa?” Lão hổ bình chân như vại hỏi.

“Chưa.” Tháp Linh bực mình trả lời.

“Tặcđòi bắttặc,têntặckiasẽ khôngphảichính là ngươi đấy chứ?” Lão hổ

bỗng hoài nghi hỏi.

Tháp Linh hung hăng trừng mắt lão hổ: “Ngươiđừng cónói bậy bạ, ngươi cáitênngu ngốc này.”Tháp Linh lay động thân mình:

“Cáitêntặckiakhẳng địnhđang ởtrên người tiểu bạch kiểm, ta cảm giác đượckhí tứcđồng loạiở trênngườiy, tên kia bây giờcòn rấtsuy yếu, tachỉ

dùng một ngón tay cũngcó thể đập chết nó.”

Lão hổ tò mò: “Vậy ngươicótính đập chết nókhông?”

Tháp Linh cắn chặt răng: “Không có.” Nhìn tháp chủ đại nhân là biết hắn đã biết tiểu tặc kia tồn tại, nhưng lại mặc kệ tiểu tặc kia tồn tại, đúng là ngu xuẩn! Sắc lệnh trí hôn!

https://thuviensach.vn

“Đúng là một đôigian phu dâm phu.” Tháp Linh phẫn nộ.

Lão Hổ cười nhạo: “Ngươi cũng không phải không biết,khiMộ Thần gặpphải chuyệnDiệp Thạchthì sẽ trở thành một tênngốc, ngươicòn tức giận vớiDiệp Thạchlàmgì!”

Tháp Linh hậm hực nói: “Dưỡng hổ vihoạn, chờ tháp chủ đại nhânbiếnthành quỷnghèo, hắn nhất định sẽ hối hận.”

Lão Hổ nói: “Vậy ngươitừ từchờ đi.”

Tháp Linh lạnh lùng liếc lão Hổ một cái.

“Về sau có người đoạt bát cơmvớingươirồi nha!” Lão hổ vui sướng khi người gặp họa.

Gương mặt mập mạp của Tháp Linh vặn vẹo.

… …

“Ngươicứnhư vậyđuổiTháp Linh ra?” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần có chút ghét bỏ: “Nócàng ngày càng dong dài.”

Diệp Thạch có chút bất an:“…Ngươiđuổi nóranhư vậy, sợ lànó sẽbão nổiđó.”

“Nó đangởbên ngoài mắng ta này.” Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng nói.

Diệp Thạch tò mò hỏi: “Nómắngcái gìthế?”

Khóe miệng Mộ Thần cong lên một nụ cười sáng lạn, tiến đến bên tai Diệp Thạch nói nhỏ, “Nó mắng ta sắc lệnh trí hôn, làmộttêncầm thú.”

Mộ Thần chợt áp đảo Diệp Thạch lên giường, mặt Diệp Thạch đỏ lên.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mở to mắt nhìn Mộ Thần, không biết có phải là do đoạn thời gian trước làm Mộ Thần nghẹn lắm không, gần đây Mộ Thần đối với việc này rất ham thích.

May là Diệp Thạch cảm thấy thể lực của mình rất không tồi, cùng Mộ

Thần song tu rất thoải mái, thực lực cũng tăng rất nhanh, nhưng y vẫn cảm thấy Mộ Thần có chút yêu cầu vô độ.

Có đôi khi Diệp Thạch không khỏi tò mò, một mình Trang Cẩn làm thế nào ứng phó với năm người Mộ Dung Phong.

Tuy rằng lúc y mắng chửi người, nói đám người Mộ Dung Phong bị

bệnh liệt dương, nhưng trong lòng Diệp Thạch rất rõ, đám người Mộ Dung Phong hẳn là có năng lực không tồi, dù sao đều là “thanh niên tài giỏi”, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thạch chỉ có thể đem hết thảy đỗ lỗi cho tộc nhân Mệnh Tộc có thiên phú dị bẩm.

“Nghĩgìmànhập thần như thế?” Mộ Thần ôm Diệp Thạch hỏi.

“Nghĩ tớiTrang Cẩn…”

Mộ Thần nở nụ cười: “Lúc này màngươilại nghĩ tớihắn?Nghĩ tớihắnvề

chuyệngì?”

“Trang Cẩn rất lợi hạinha! Mộtđối phó với năm.” Diệp Thạch thành thật nói.

Mộ Thần đen mặt, hung hăng chặn miệng Diệp Thạch lại.

… …

Mộ Thần và Diệp Thạch đứng ở bên ngoài trận pháp bát cấp cùng phân tích trận pháp, sau khi hấp thu đại lượng nguyên thạch thượng phẩm https://thuviensach.vn

từ Mộ Thần, có thể là do Thư Linh cảm thấy ngại ngùng, đã dùng Quan Linh Thuật cho Mộ Thần.

Mộ Thần dễ dàng liền nắm giữ rất nhiều tri thức trận pháp bát cấp, nhưng do những tri thức đó đều là Thư Linh cứng rắn nhét vào trong thức hải Mộ Thần, Mộ Thần còn cần thời gian để tiêu hóa hấp thu, một khi hắn dung hợp hết những tri thức trận pháp, hắn sẽ trở thành trận pháp sư bát cấp.

Mộ Thần và Diệp Thạch đang hết sức chuyên chú phá trận pháp, bỗng một hắc bào nam tử quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai người.

Diệp Thạch vô cùng ngoài ý muốn nhìn Liệt Hình Thiên: “Ngươi đã đến rồi? Trên tay ngươi là… Bên trong này chẳng lẽ là…”

“LàđầuMộ Dung Phong.” Liệt Hình Thiên thản nhiên nói.

Diệp Thạch sửng sốt: “Mộ Dung Phong chếtrồi?”

Liệt Hình Thiên gật đầu: “Đúng vậy.”

Mộ Thần cũng sửng sốt, nhất thời có loại cảm giác quái dị. Không ngờ

Mộ Dung Phong lại chết rồi, rất ra ngoài dự liệu của hắn.

Mộ Thần híp mắt, “Năm ngườiMộ Dung Phong liên thủ hẳn là khó đối phóđúng không?”

Liệt Hình Thiên gật đầu: “Vốn là như vậy, nhưngmấy ngườibọn họbịtrúng độcbởi mấy tu luyện giả đến từ VươngCốc,mà độc trong ngườiThạch Kinh Thiênhình như thanhlọckhông đủ, cuối cùng,lúcnăm người liên thủthìphát tác, lộ rachỗ hổng, ta thừa dịp giết Mộ Dung Phong.”

Diệp Thạch mở to mắt nói: “A! Ta biếtrồi,trong năm ngườiTrang Cẩn, Mộ Dung Phongbiếtluyện đan, nhưng hắncũng là ngườinhìn Thạch Kinh https://thuviensach.vn

Thiên không vừa mắtnhất.Nhất định Mộ Dung Phongđãcho Thạch Kinh Thiên giải độc đan có vấn đề, hại Thạch Kinh Thiên xảy rachuyện khi đánh.Đúng làtự làm bậy, không thể sống!”

Mộ Thần khoanh tay, không phủ nhận.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, hỏi: “Mộ Thần, ngươi cảm thấy ta đoán đúng không?”

Mộ Thần cười: “Ai biết được, chỉ có thể nóilàcóloạikhả năngnày.Liệt thiếu, ngươinghĩThạch Kinh Thiên là thậtsựđộc tính phát tác,haylà cố ý?”

Diệp Thạch mở to mắt: “Cố ý?Sao hắn lạimuốn cố ý làm như vậy?”

“Có lẽ là bị đám ngườiMộ Dung Phong áp chếquánhiều, tâm lý xảy ra vấn đề,muốnnhân cơ hội thoát thân.” Mộ Thần trả lời.

“Có loại khả năng này sao?” Nếu như Thạch Kinh Thiên vẫn cùng đám người Mộ Dung Phong chung một chỗ, hắn sẽ có hy vọng đạt được minh văn tháp ở Trung Châu, hắn bỏ được chỗ tốt lớn như thế?

“Đây không phải là không có khả năng.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đúng rồi! Trang Cẩn chỉ có một,mà bốn ngườiMộ Dung Phonglại cóquan hệ tốt, Thạch Kinh Thiênchỉ cómộtmình.Lúc bọn họchia nhau làm Trang Cẩn, bốnngườiMộ

Dung Phong khẳng định gắn bó một đường, Thạch Kinh Thiênlạithường xuyên bịbọn họđể qua một bên, nhìn thấymàăn không được, nghẹn lâunêntâm lý biến thái.”

Mộ Thần: “…”

Liệt Hình Thiên: “…”

https://thuviensach.vn

Ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn Diệp Thạch phát âm, trong lòng chấn động run rẩy, Diệp Thạch đang nói cái gì vậy! Lúc nói mấy lời này, sắc mặt Diệp Thạch vậy mà không biến sắc chút nào, không biết Mộ Thần đang có biểu tình gì.

Ô Phượng nhìn qua Thạch Vi, chỉ thấy sắc mặt Thạch Vi xanh mét cả

lên.

Đôi mắt Mộ Thần chuyển vài vòng trên người Diệp Thạch, lại đưa ánh mắt quay lại đến Liệt Hình Thiên, “Liệt thiếu,ngươi thấy sao?”

Liệt Hình Thiên nhíu mày: “Ta cũng không dám xác định,nhưng thời gianThạch Kinh Thiênxảy ra chuyệnxác thực cóhơiđúng dịp.”

Mộ Thần cười: “Nhưvậy à, ta hiểurồi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

300. Chương 300

“Mộ Dung Phong bị ngươi thừa dịp giết lung tung,vậy mấy tên còn lạithì sao?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Mộ Dung Phong chết,bọn họ bịphá vây, lập tứcchạy trốn.” Liệt Hình Thiên thản nhiên trả lời.

“Trang Cẩnthì sao?” Diệp Thạch hỏi.

Nghe thấy vấn đề Diệp Thạch hỏi, Mộ Thần cũng nhịn không được mà tò mò, trước đó Trang Du tựa như con gián đánh không chết, hiện tại không biết Trang Cẩn như thế nào… Không biết mệnh có đủ cứng hay không.

“Trang Cẩn chạy trốn, hắn trốn nhẹ nhàng nhất.” Liệt Hình Thiên có chút thổn thức mà nói.

Diệp Thạch không hiểu: “Hắn trốn nhẹ nhàng nhất?

Khôngphảilàhắnyếu nhất sao?” Trang Cẩn tiểu bạch kiểm kia hình như chỉ

là võ hoàng thôi mà?!

Liệt Hình Thiên nói: “Không sai,nhưngtrên người hắn hẳn là cóphù truyền tốnghay thứ gì đó,ngay lúc tính mạng gặpnguy hiểm, thứ này liền khởi độngngay.”

Mộ Thần cong khóe miệng, có chút châm chọc: “Hắn dù sao cũng làngườiMệnh Tộc, Mệnh Tộcchắc chắn cũngsẽ cho hắn một chút thủ đoạn https://thuviensach.vn

bảo mệnh.”

“Đám ngườiMộ Dung Vũsao rồi?” Diệp Thạch hỏi.

Liệt Hình Thiên có chút khinh thường nói: “Liên thủ của năm người bọn họ vừa vỡ, chiến lựcliềngiảm đi, hiện tại từng ngườiđềuchạy thoát thân,córất nhiều người đangđuổi giết bọn họ.”

Diệp Thạch có chút đắc ý nói: “Xem ra chỉ cần đủ thời gianlàcó thể bị

tiêu diệt từng bộ phận.”Mộ Dung Phong chết, hẳn là những tên còn lại cũng sống không được bao lâu.

“Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, trướcđó khiđối phóbọn họ,đã cóba võ tôngchết.” Liệt Hình Thiên nhíu mày nói.

Mộ Thần nhẹ hít một hơi: “Thật sự là…tiếc.”

Sắc mặt Liệt Hình Thiên lại vô cùng bình thản, đám Mộ Dung Phong nếu dễ đối phó như vậy, Mộ Thần cũng sẽ không phát ra giải thưởng cao như thế. Võ giả là những kẻ vùng vẫy giành sự sống với ông trời, khi nào chết đi ai cũng không rõ.

Muốn có đan dược bát cấp, sao có thể không mạo hiểm.

Mộ Thần kiểm tra đầu người Mộ Dung Phong, xác định không có vấn đề mới ngẩng đầu, nói với Liệt Hình Thiên: “Hiện tại đan dược bát cấp trong tay ta chỉ có ba loại là Kim Dương Đan, Linh Tâm Đan với Tôn Ý

Đan, ngươi muốn loại nào?”

Liệt Hình Thiên áp chế kích động trong lòng, nói: “Ta muốn Kim Dương Đan và Tôn Ý Đan.”

Mộ Thần gật đầu, đưa hai viên đan dược cho Liệt Hình Thiên.

https://thuviensach.vn

Liệt Hình Thiên nhận đan dược, tâm tình bốn bề sóng dậy, chiếm được Kim Dương Đan, hắn sẽ rất nhanh trở thành võ tông tam tinh. Trước đó không lâu hắn còn đang đau khổ giãy dụa vì không tiến vào võ tông được, nhưng hiện tại, hắn có được tiền đồ càng rộng lớn hơn. Liệt Hình Thiên nhớ tới đoạn thời gian trước, chợt có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Liệt Hình Thiên muốn lấy Tôn Ý Đan là vì cho sư phụ Ân Nghịch Thiên của hắn, Ân Nghịch Thiên đã là võ tôn bát tinh, không dùng được, nhưng Ân Nghịch Thiên có một tình nhân theo đuổi đã lâu, là một võ tôn nhất tinh, nghĩ đến sư phụ mấy năm nay đầu nhập tâm huyết trên người mình, trong lòng Liệt Hình Thiên kích động một trận.

Liệt gia đã buông tha mình, nhưng sư phụ vẫn đối với mình rất tốt.

… …

Một tòa Linh Tháp bị Mộ Thần lấy ra từ trong đầu lâu Mộ Dung Phong, Tháp Linh liền trôi nổi đi ra, nhanh chóng cắn nuốt Linh Tháp của Mộ Dung Phong.

Sau khi Linh Tháp của Mộ Dung Phong bị Tháp Linh hấp thu, Tháp Linh lập tức thon thả không ít.

“Thật tốt quá,có thêm mấycái thì tốt rồi.” Tháp Linh chớp mắt, nói với giọng tràn đầy ý do chưa hết.

Diệp Thạch an ủi Tháp Linh: “Mấycáicòn lạisắp có người đưa tới, ngươi không cầngấpgáp.”

Tháp Linh loạng choạng, “Trongđan tháp có rất nhiều nguyên thạch thượng phẩmnha, chậc chậc,hẳnlà Mệnh Tộc đưa cho, cái Tháp Linh đan thápkianói cho ta biết, Mệnh Tộc đốivớinórấttốt,choănrất nhiềunguyên thạch thượng phẩm, tháp chủ đại nhân, ngươi hẳnnên học tậpMệnh https://thuviensach.vn

Tộcngười ta kìa, ngươi tình nguyện dưỡngmộttiểu bạch kiểm,lạidưỡng cáithứ kéo chân sautiểu bạch kiểm mangtheo, cũng không nguyện ý dưỡng ta, chỉ biết lấyhàng rẻ tiền lấylệ ta,oa oa…”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…”

Hấp thu xong Linh Tháp từ Mộ Dung Phong, cấp bậc Tháp Linh lập tức tăng lên không ít, thực lực Mộ Thần cũng tùy theo dâng lên không ít.

Ngoài bí cảnh, mấy võ tôn nhìn thấy Mộ Dung Phong bỏ mình, Mộ

Thần hấp thu Linh Tháp từ Mộ Dung Phong, cả đám khóe mắt muốn nứt ra.

“Vô liêm sỉ!Vô liêm sỉ!” Mấy võ tôn bên Mệnh Tộc nghiến răng nghiến lợi mắng.

Bạch Thần Tinh nhìn sắc mặt bọn họ, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười thản nhiên, đáng đời.

Ngoài bí cảnh, mấy võ tôn nhìn Mệnh Tộc, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Mệnh Tộc coi như tính toán cả tâm huyết, bồi dưỡng ra nhiều cao thủ

như vậy, một chút tin tứccũngkhôngbịtruyềnra, kết quả,cònkhông đợi bọn họ nổi danh,liềnchếtmấtmột.” Nguy Bạch Lâu cảm thán.

“Đúng thế,mệnh không tốtlắm!” Hà Hiền lắc lắc đầu.

Nếu không có Mộ Thần, lấy thực lực đám người kia, ai dám chọc tới?

Đáng tiếc, có Mộ Thần. Đúng là “Đã sinh Du, cớ sao sinh Lượng”!

“Cái chết củaMộ Dung Phongchỉ mới làbắt đầuthôi.” Nguy Bạch Lâu nói.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền: “Ta cũng thấy thế.”

Đám người Mộ Dung Phong liên thủ vừa vỡ, chiến lực liền giảm đi.

Trong bí cảnh.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi,

“Mộ Thần,có phảingươi biết gìkhông, hoặc làđangsuy đoán cái gì?”

Mộ Thần đầy tò mò hỏi lại: “Saongươilại nghĩ vậy?” Diệp Thạch đột nhiên thông suốt sao?!

“Chính là một loại trực giác.” Diệp Thạch nói, “Ngươiđanghoài nghi cái gì?”

Mộ Thần cười nói: “Theo ta được biết, hai trăm năm trước Mệnh Tộccóngười thu phụcnămLinh Tháp, đều làtộc nhânMệnh Tộc, hơn nữa, tư

chấtcủanăm người kiavô cùngxuất chúng,còn năm tênMộ Dung Phong,bản lĩnh tuy rằng không tồi, nhưng biểu hiệnlại kém hơnnăm người Mệnh Tộc năm đó nhiều.”

“Sau đóthì sao?” Diệp Thạch hỏi.

“Ngươi khôngthấylạ sao?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch chớp chớp mắt hỏi: “Sao lạilạ?”

“Ngươi cảm thấy lấy tư chấtcủađám ngườiMộ Dung Phong, bọn họcó thể trước ba mươi tuổi tới bát cấp hậu kỳ sao?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không thể.”

Tư chất đám người Mộ Dung Phong đúng là không tồi, nhưng so với Mộ Thần thì kém quá xa, tuy rằng năng lực bọn họ rất không tồi, nhưng https://thuviensach.vn

muốn trước ba mươi tuổi đạt tới bát cấp mà lại còn là hậu kỳ, vô cùng khó khăn.

Trên mặt Mộ Thần hiện lên một tia tươi cười châm chọc,

“Nhữngngườiđã từngưu tú hơn đámMộ Dung Phong đềubịthất bại, hiện tại bọn họ sẽ trông cậy vàođámMộ Dung Phong nắm giữđượcnăm tháp Trung Châusao?Nếu năm tháp Trung Châu lợi hại đúng như trong truyền thuyết, Mệnh Tộc sẽ tùy ýđểnó rơi vàotrong tayngười khác?”

“Mệnh Tộc là một chủng tộc thế nàochứ? Chủng tộc này tự cho là mình rất cao, cho dù đám Mộ Dung Phong có năng lực như thế, chẳng lẽ

Mệnh Tộc sẽ thật lòng giúp bọn hắn?” Mộ Thần không cho là đúng nói.

Diệp Thạch mở to mắt: “Ngươi hoài nghi Mệnh Tộc có mục đích khác?”

Mộ Thần gật đầu: “Không sai.”

Diệp Thạch nhíu mày, “Nhưng màmục đíchgì cơ?”

“ChuyệnMệnh Tộc am hiểu nhất khôngphảilà tu hú chiếm tổ sao?”

Mộ Thần cười lạnh nói.

Kế thừa năm tháp Trung Châu cần có cốt linh không vượt qua ba mươi tuổi, thực lực đám người Mộ Dung Phong kém, nhưng cốt linh lại chưa vượt qua ba mươi tuổi, nếu năm người Mệnh Tộc hai trăm năm trước đoạt thân đám Mộ Dung Phong thì sao?

Không biết đám người Mệnh Tộc hai trăm năm trước đoạt được năm tháp đã đạt tới bát cấp hậu kỳ chưa, nếu đám người kia đều đã đạt tới, như

thế liền thỏa mãn điều kiện, cốt linh không vượt qua ba mươi tuổi, học thuật cũng đạt tới bát cấp hậu kỳ.

https://thuviensach.vn

Nhưng, đoạt thân có phiêu lưu rất lớn, thực lực đám người Mộ Dung Phong bây giờ chưa chắc thừa nhận được linh hồn lực khổng lồ của những người đó, đoạt thân trùng tu cũng không phải đơn giản như vậy.

Có lẽ người bên cạnh Trang Cẩn đều là dự bị, nếu bên Trang Du cũng thành công, vậy Mệnh Tộc liền có thêm một bên dự bị, chỉ tiếc rằng Trang Du lại thất bại.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ: “Ý ngươi là nói,để cóđược Linh Tháp, Mệnh Tộc sẽ tìm người đoạt thânnăm tênMộ Dung Phong?”

“Có loại khả năng này.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Một đám đê tiện Mệnh Tộc, chuyệngìtốt cũng không làm, chỉ biếtchọnbàng môn tảđạo,loại chuyệncâu dẫn người, đoạtthânngười, bọn họ làmy nhưngựa quen đường cũ.”

Nhìn thấy hình dáng miệng khi Diệp Thạch phát âm, gương mặt Ô

Phượng lập tức buộc chặt, đoạt thân? Ấn theo tác phong làm việc của Mệnh Tộc, thật đúng là có loại khả năng này.

Không ít người ở đây quay qua nhìn Mệnh Tộc, vẻ mặt họ nhất thời trở nên cổ quái.

Đám võ tôn Mệnh Tộc tức giận mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Bạch Thần Tinh vô cùng không tốt.

… …

Liệt Hình Thiên đi không lâu, năm người Tổ Dương, Mục Phong Bắc liền dắt tay nhau mà đến, năm người mang đến đầu người Tằng Mặc và Giang Triệu Lâm.

Diệp Thạch vô cùng tán thưởng nhìn: “Vận khícác ngươi không tồi!”

https://thuviensach.vn

“Nhờ phúc.” Tổ Dương tươi cười đáp.

Mục Phong Bắc lấy ra hai cái nhẫn không gian, đưa cho Mộ Thần,

“Đây là nhẫn không giancủaTằng MặcvớiGiang Triệu Lâm.”

Mộ Thần dùng linh hồn lực đảo qua trên nhẫn không gian, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười: “Haichiếcnhẫn không gian đổi một viên đan dược bát cấp, các ngươi muốnđổigì?”

Đám người Tổ Dương hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó hỏi thử: “Năm viênTônÝĐan, chẳng biết có được không?”

Mộ Thần cười: “Có thể.”

“Đa tạMộ thiếu.” Đám Tổ Dương lập tức kinh hỉ.

Ngoài bí cảnh, cả đám võ tôn nhất thời nổ tung, “Năm viênTônÝĐan,là năm viênTônÝĐanđó!”

Mộ Thần đưa linh hồn lực vào trong nhẫn không gian, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói với Diệp Thạch: “Thạch Đầu, mượn trướcTônÝ Đancủa ngươimột chút, hôm nào ta luyệnthêmmột lòsẽđưa lại chongươi một viên.”

Diệp Thạch sửng sốt, lập tức lắp bắp: “Viên, viên đan dượckia, đan dượckianémrồi…”

Mộ Thần: “…”

Bạch Thần Tinh: “…”

Đôi mắt Ô Phượng lóe sáng, không dám tin nhìn Diệp Thạch, chẳng lẽ

quả thực ăn luôn rồi?!

Đm người Tổ Dương cũng nhìn Diệp Thạch, sắc mặt trông vô cùng kỳ

lạ.

https://thuviensach.vn

Mặt Mộ Thần lạnh xuống, “Có phải ngươi thừa dịp ta không chú ý, đãlénănrồi?” Diệp Thạch có thói quen ăn vụng đan dược, Mộ Thần đã sớm biết, thể chất Linh tộc khác với thường nhân, cộng thêm Diệp Thạch cũng chưa xảy ra vấn đề gì, Mộ Thần vẫn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt.

Ánh mắt Diệp Thạch mơ hồ,“… Ném rồi.”

Mộ Thần một phát bắt được tay Diệp Thạch, “Ta đã nói là không thể

ăn, sao ngươi lại không nghe?” Sao hắn lại nhất thời mềm lòng mà đưa Tôn Ý Đan cho Diệp Thạch cơ chứ?

Diệp Thạch tràn đầy ủy khuất nói: “Mộ Thần, ngươi hung dữ với ta…”

Mộ Thần buông tay ra, sắc mặt vẫn khó coi như trước, nhưng giọng nói lại hạ xuống: “Xin lỗi, nhưng mà…”

Diệp Thạch ủy khuất nói: “Ta giống như bị bệnh vậy á, cứ thấy đói, ăn thiệt nhiều cũng không đủ no, ta vừa thấy Tôn Ý Đan liền muốn ăn…”

Cũng thật lạ, vừa ăn hết Tôn Ý Đan, y lại khá hơn nhiều, không còn lúc nào cũng đói bụng.

Mộ Thần nhíu mày: “Sao ngươi không nói sớm?”

Diệp Thạch bất an nhìn Mộ Thần: “Ngươi vẫn luôn rất bận rộn…”

Mộ Thần:“… Ngươi cócònkhông thoải máikhông?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không có.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

301. Chương 301

Bạch Thừa Phong mở to hai mắt nhìn, đôi mắt co rút lại, lẩm bẩm:

“Đứa nhỏ Diên Tinh này, sao có thể ăn bậy như vậy chứ!”

Trước đó hắn cũng từng hoài nghi Diên Tinh sẽ ăn vụng, nhưng đấy dù sao cũng chỉ là hắn đoán mà thôi, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại thật sự ăn vụng, Diên Tinh đúng là lớn gan, đan dược bát cấp cũng dám tùy tiện ăn.

Mấy trưởng lão Bạch gia cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.

Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, nổi giận mắng: “Cái tên Mộ Thần ngu ngốc này!!”

Bạch Thừa Phong: “…” Mắng sai người rồi đi?

Hình như việc này không có liên quan quá lớn với Mộ Thần, muốn nói ai ngốc cũng là Diên Tinh ngốc, Mộ Thần đã từng nhắc nhở Diên Tinh cơ

mà. Mà đứa nhỏ Diên Tinh này cũng thật là phung phí của trời! Đây chính là đan dược bát cấp đó!

Diên Tinh vậy mà bởi vì đói bụng liền ăn luôn, chết tiệt, đói bụng thì không biết ăn cơm sao?

Hắn rõ ràng nhớ rõ, trước khi Diên Tinh tiến vào bí cảnh, y đã bỏ rất nhiều thịt nướng trong nhẫn không gian, nhiều thịt nướng như vậy còn chưa https://thuviensach.vn

đủ sao mà cần phải gặm đan dược bát cấp, thứ đó lại không no được!

Ô Phượng an ủi Bạch Thần Tinh: “Ngươi không cần lo lắng đâu, Diên Tinh có huyết mạch Linh tộc, thể chất Linh tộc có thể dễ dàng hấp thu các loại thiên địa linh vật, đừng nói là Diên Tinh nuốt đan dược bát cấp, cho dù là nuốt đan dược cửu cấp, hẳn là cũng không sao.”

Mộ Thần nắm cổ tay Diệp Thạch, đôi mày nhăn lại, thân thể Diệp Thạch rất bình thường, Diệp Thạch ở tu vi võ tông ăn vào Tôn Ý Đan, thân thể hẳn phải có chút không khỏe mới đúng.

Mộ Thần nắm chặt tay Diệp Thạch, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thạch: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, thân thể ngươi bị làm sao?”

Diệp Thạch thành thật trả lời: “Cũng không có gì, chính là dễ đói.”

Nuốt vào bao nhiêu đan dược cũng giống như không có cảm giác ấy, y chính là đã gặm sạch đan dược thất cấp mới ăn Tôn Ý Đan.

“Mộ thiếu, không bằng để ta xem mạch cho Bạch thiếu.” Lô Vân chần chờ một chút rồi nói.

Mộ Thần nhìn qua Lô Vân, “Ngươi?”

“Tại hạ tinh thông y thuật.” Lô Vân vội nói.

Mộ Thần gật đầu, buông lỏng tay Diệp Thạch ra, Lô Vân bước tới xem mạch cho Diệp Thạch, sau đó nói: “Mộ thiếu, ta nghĩ Bạch thiếu hẳn là có rồi.”

Mộ Thần vô cùng vui vẻ: “Ngươi nói là… Thạch Đầu có?”

Lô Vân gật đầu: “Hẳn là không sai, ta có đọc nhiều tư liệu, lịch sử ghi lại, thể chất Linh tộc rất đặc biệt, một khi mang thai sẽ rất dễ đói, viên Tôn Ý Đan kia hẳn là đã bị hài tử trong bụng Bạch thiếu hấp thu.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần sửng sốt một chút, vừa vui sướng vừa lo lắng hỏi: “Đứa nhỏ

hấp thu?”

Lô Vân gật đầu:“Phải, thể chất Linh tộc khá là đặc biệt, thai nhi có thể

chuyển hóa dược tính từ đan dược, hẳn là Tôn Ý Đan được dùng để cải thiện thể chất thai nhi.”

Mộ Thần thở ra một hơi:“Vậy là tốt rồi.”

“Chỉ là, dù thể chất Linh tộc rất đặc biệt, dược tính của đan dược bát cấp dù sao cũng vẫn rất mạnh, trong ngắn hạn, chỉ ăn một viên là đủ rồi.”

Lô Vân nói.

Mộ Thần gật đầu: “Ta biết rồi.”

Diệp Thạch có chút chột dạ đảo đảo mắt, vuốt bụng, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Ngoài bí cảnh.

“Ai nha, vậy mà thật sự gạo nấu thành cơm, Thần Tinh à! Ngươi lập tức sắp có tôn tử rồi nha, chúc mừng, chúc mừng!” Bạch Thừa Phong tươi cười nói.

Bạch Thần Tinh thở ra một hơi, sắc mặt xanh mét, “Câm miệng.”

Bạch Thừa Phong bất đắc dĩ liếc mắt xem thường: “Tađangchúc mừng ngươiđó, ngươithế mà lại kêuta câm miệng,ThầnTinh, ngươiđúng là biếtlấy oán trả ơn!”

Bạch Thần Tinh: “…”

Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh và Bạch Thừa Phong, Diệp Thạch có con của Mộ Thần, quan hệ của Mộ Thần và Bạch gia liền không cắt ra https://thuviensach.vn

được nữa, nếu Mệnh Tộc dám ra tay với Mộ Thần, Bạch gia tất nhiên sẽ ra mặt.

Mộ Thần nguyên bản đã đối với Diệp Thạch rất tốt, bây giờ Diệp Thạch hoài thai, người bình thường tất nhiên không đào được góc tường Diệp Thạch.

… …

Trong bí cảnh, Tháp Linh loạng choạng: “Hay lắm,hay lắm, tiểu bạch kiểm đã lén lút nuôi mộttênkéo chân sau,bây giờlạicó thêmmộttênkéo chân saunữa, vậy phải làm sao bây giờ!”

Mộ Thần tức giận: “Ngươi nói bậy bạ gìđấy?”

Tháp Linh vô cùng phẫn uất nói: “Ai nói bậychứ, ta là nói thật! Tháp chủ đại nhân, ngươi nghèo như vậy,lại cónhiềutênkéo chân saunhư thế, ngươiphải nuôinhư thế nàođây?”

Mộ Thần cười nhạo một tiếng: “Nuôi như thế nàoà? Nuôi không nổi lấy ngươi ra bán thì không phải tốt rồi sao?”

Tháp Linh: “…”

Mộ Thần lấy ra năm viên Tôn Ý Đan giao cho đám người Tổ Dương.

“Xem rata phảinhanhchóng luyệnthêmmột lò đan dược, nếu không đan dược bát cấpsẽkhông đủđưa.” Mộ Thần cười cười nói.

Lão hổ nhìn Diệp Thạch: “Tiểu bạch kiểm,trong bụngngươi cóquái vậtkìa.”

Diệp Thạch hung tợn trừng lão hổ, “Nói nữa ta mangngươiđinướng ăn!”

https://thuviensach.vn

Lão hổ: “…” Nó là hỏa linh nha! Nó nướng không được.

… …

Hấp thu xong Linh Tháp từ Tằng Mặc và Giang Triệu Lâm, thực lực Mộ Thần liền bước chân vào võ tông thất tinh.

“Chúng ta tiếp tục nghiên cứu trận pháp đi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được.”

Mộ Thần nhìn trận pháp trước mặt, trong lòng nhiều ý thức trách nhiệm hơn, Diệp Thạch mang thai, hắn lập tức sẽ có bảo bảo, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Thạch và hài tử, xem ra Bách Luyện Sát Trận của Bạch gia hắn phải đến xông một lần.

Trải qua Thư Linh dùng Quan Linh Thuật, trận pháp thuật của Mộ

Thần đột nhiên tăng mạnh, đã có xu thế tới bát cấp.

Diệp Thạch vuốt bụng, trong long vô cùng hưng phấn.

Trang Du với Trang Cẩn nhiều nam nhân như vậy mà còn chưa có hoài thai, mình lại hoài thai trước, quả nhiên, Trang Du, Trang Cẩn là phế

vật, nam nhân của bọn họ cũng là phế vật.

Mộ Thần quay đầu nhìn thấy Diệp Thạch đang trộm cười, liền hỏi:

“Làm saothế?”

Diệp Thạch thu hồi nụ cười trên mặt, nói: “Không có gì,làta cao hứng.”

Mộ Thần: “Ngươi cao hứnglà tốt.”

Lão hổ nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch đang tràn đầy hưng phấn, thầm nghĩ trong đầu, hai tên ngu xuẩn sắp sinh ra một tên tiểu ngu xuẩn.

https://thuviensach.vn

Lão hổ bay vào trong Linh Tháp, ghé vào thái dương mầm mống, thái dương mầm mống này trước đấy nó hấp thu không được, gần đây nó đã có thể chậm rãi hấp thu. Mắt thấy Tháp Linh càng ngày càng mạnh, trong lòng lão hổ nhịn không được có thêm cảm giác gấp gáp.

Diệp Thạch đi vào trong Linh Tháp thì nhìn thấy lão hổ đang ghé vào trên thái dương mầm mống, trừng mắt nhìn: “Lão hổ, ngươiđangấp trứnghả?”

Lão hổ: “…”

Diệp Thạch chống nạnh nhìn Hổ xanh, lời nói thâm sâu nói: “Ngươi phải hảo hảoấp,ấpxong thìhảo hảo đối đãivớingười ta,đừng có lạitâm ngoan thủ lạt ăn luônnghe chưa, ngươiấpra tới chính là con của ngươiđó.”

Hổ xanh: “…Ngươi cáitênhỗn đảnnày.”

Diệp Thạch không cho là đúng: “Ngươiđúnglà khôngbiết tốt xấu!

Tacóý tốt dặn ngươi, ngươicònmắng talàhỗn đản,nhưng không sao, tâm tình tađangtốt,không chấp nhặtvớingươi.”

Lão hổ nhìn Diệp Thạch rời đi, thầm nghĩ Diệp Thạch này càng ngày càng ngốc, tên Mộ Thần kia vậy mà lại dám để cho Diệp Thạch mang thai, không sợ Diệp Thạch sinh ra một tên tiểu ngu xuẩn đi ra cho hắn sao, nhưng thôi kệ, bản thân Mộ Thần đã ngu xuẩn, phỏng chừng cũng không sinh ra được tên nhóc nào thông minh.

… …

Sau lần thứ hai Mộ Thần luyện ra một lò đan dược bát cấp, đầu người Mộ Dung Vũ cũng bị đưa tới tay Mộ Thần.

Sau khi Tháp Linh hấp thu được bốn Linh Tháp, hình thể vậy mà khôi phục như trước, gầy xuống không ít.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch tràn đầy kinh ngạc nói: “Tiểu tháp, ngươi gầyđi kìa! Sao ngươi ăn càng nhiềulạicàng gầyvậy?!”

Tháp Linh nói: “Đó là bởi vì ta đãhấp thuhếtnguyên thạch. Tháp chủ

đại nhân, còn dư một cái Linh Tháp cuối cùng, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi!”

Mộ Thần híp mắt, một cái Linh Tháp cuối cùng ở trong tay Thạch Kinh Thiên, trước đó hắn tuyên bố treo giải thưởng không có Thạch Kinh Thiên, hiện tại người này hẳn là còn đang tiêu dao.

Diệp Thạch cau mày: “Nói đến cũng kỳ quái! Đám Mộ Dung Phong đều đã sa lưới, nhưng mà Trang Cẩn lại không thấy đâu hết.”

Mộ Thần cười: “Không thấy thì thôi vậy, không cần đuổi tận giết tuyệt.”

Linh Tháp nhìn Mộ Thần ra vẻ đạo mạo, thẳng trợn trắng mắt.

Diệp Thạch vuốt cằm: “Thật đáng tiếc.”

Mộ Thần híp mắt, đám Mộ Dung Phong đều chết, Trang Cẩn dù có sống sót cũng không làm được gì, nhưng còn Thạch Kinh Thiên…

Mộ Thần híp mắt, Thạch Kinh Thiên có chết hay không, hắn cũng không để ý lắm, vấn đề là Linh Tháp trong tay Thạch Kinh Thiên hắn phải lấy tới tay, nếu không Linh Tháp cân bằng sẽ bị đánh vỡ, không gian tăng lên sẽ bị hạn chế.

“Ngươi thật sự tính buông tha Thạch Kinh Thiên?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười lạnh: “Không có.”

Năm cái Linh Tháp tự thành một bộ, hắn đã hấp thu bốn trong đó, còn lại một cái, có thể tự động cảm ứng được vị trí cái Linh Tháp cuối cùng, https://thuviensach.vn

hắn có thực lực võ tông thất tinh, có Linh Tháp và dị hỏa nơi tay, trong bí cảnh này không có ai là đối thủ của hắn, khi nào xử lý Thạch Kinh Thiên cũng được, hắn cũng không sốt ruột.

“Không bằng chúng tatớitìm Thạch Kinh Thiêntrướcđi,chuyệntrận pháp cũng không vội, ta cómộtbút sinh ýmuốnnói với Thạch Kinh Thiên.”

Mộ Thần nói.

Nếu cái trận pháp bát cấp này bị phá vỡ, không biết nó sẽ nhảy ra cái gì, trước đấy hắn không để ý mạo hiểm một chút, nhưng hiện tại hắn lại không thể không băn khoăn về hài tử trong bụng Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Được!” Dù sao gần đây trận pháp cũng không có gì tiến triển.

… …

Mộ Thần là tại bên trong Vũ Hiên Động tìm được Thạch Kinh Thiên, Thạch Kinh Thiên nhìn thấy Mộ Thần, thế mà lại nhợt nhạt nở nụ cười.

“Mộ thiếu,Bạch thiếu, rốt cục đếnrồi?” Thạch Kinh Thiên thản nhiên nói.

Diệp Thạch tò mò nhìn Thạch Kinh Thiên, hỏi: “Ngươi đoán đượcchúng ta sẽ đến?”

Thạch Kinh Thiên cười: “Ta không cho là giao tìnhcủatavàMộ thiếu có đáng giátới mức Mộ thiếusẽbuông tha Linh Tháp trên tay ta.” Mộ Thần không treo giải thưởng bắt hắn, hơn phân nửa là không có tâm tốt.

“Vậy sao ngươikhôngtrốn đi?” Diệp Thạch không hiểu hỏi.

“Linh Thápcủa đámMộ Dung Phong đềuở trên người Mộ thiếu, tacótrốnthế nàocũng bị bắt thôi.” Thạch Kinh Thiên thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

“Xin lỗi, kỳ thật ta khôngmuốngiết ngươi,nhưngthứtrên người ngươi đốivớita quáquantrọng.” Mộ Thần bất đắc dĩ nói với Thạch Kinh Thiên.

Lão hổ nhìn biểu tình làm bộ làm tịch trên mặt Mộ Thần, thẳng trợn trắng mắt.

Thạch Kinh Thiên hỏi Mộ Thần: “Nếu ta nguyện ý tự nguyện buông tha Linh Thápthì sao?”

Mộ Thần nghi ngờ nhìn Thạch Kinh Thiên: “Ngươi bỏ được?”

Thạch Kinh Thiên cười: “Mộ thiếu, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ khônghiểu sao?Linh Thápđốivới ta mà nói,nó chỉ làbùa đòi mạng.”

Trái tim Diệp Thạch nhất thời nhảy dựng, bùa đòi mạng? “Đoạtthân?”

Diệp Thạch nhịn không được nhìn qua Mộ Thần.

Đôi mắt Thạch Kinh Thiên hơi co lại, thong dong nói: “Xem raMộ

thiếu đã hoài nghi.”

Mộ Thần mỉm cười: “Chỉlà một chút suy đoánmàthôi, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấyso sánh với bốn ngườiMộ Dung Phong,Thạch thiếumới làngười cótâm nhãn sángnhất.Ta vẫn luôncảm thấy lạ,bốn ngườiMộ Dung Phong đóthế mà lạiđuổilênthăng cấp võ tôngtrướcThạch thiếu ngươi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

302. Chương 302

Sắc mặt Thạch Kinh Thiên tái nhợt, cười nói: “Trang Cẩn bị người của Mệnh Tộc đem đi, chúng ta cũng bị đưa đến Mệnh Tộc, ta đã cảm thấy không được bình thường cho lắm, Mệnh Tộc đối với chúng ta cũng quá tốt đi, tăng cường dùng các loại thiên tài địa bảo, người Mệnh Tộc làm sao có thể trở thành Bồ Tát cho được!”

“Đương nhiên ta cũng biết, trong Mệnh Tộc có năm võ tôn tinh thông phù chú, pháp trận, minh văn, luyện đan, luyện khí, lúc ta biết được điều đó đã rất kinh hãi.”

“Đáng tiếc, đám Mộ Dung Phong một chút cảnh giác cũng không có, chỉ nghĩ mình là tuyệt thế thiên tài, những tiền bối khác cũng chưa chắc đã tự mãn như thế.” Nói tới đây, trên mặt Thạch Kinh Thiên hiện lên nụ cười lạnh.

“Người Mệnh Tộc tuy rằng nói sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta tu luyện các thuật đến bát cấp hậu kỳ, nhưng mà ta lại cảm thấy thứ bọn họ coi trọng là tu vi của chúng ta.”

“Mệt cho đám người bọn họ muốn Mệnh Tộc coi trọng mình, thực ra thực lực của bọn họ càng cao thì càng sớm chết.”

Diệp Thạch mở to hai mắt: “Cho nên, ngươi thăng cấp muộn như vậy là bởi vì ngươi…” Không dám thăng cấp?

https://thuviensach.vn

Thạch Kinh Thiên cau mày, hắn không biết suy đoán của mìnhlà đúng hay sai, nhưng cái suy đoán này để lại cho hắn khúc mắc thật sâu. Có khúc mắc sâu như vậy, trong khi tốc độ tu luyện của bốn người Mộ Dung Phong tăng mạnh, tu vi của hắn lại tiến cảnh thập phần thong thả.

Sau khi tu vi của hắn tụt lại phía sau, đám người Mộ Dung Phong bắt đầu hữu ý vô ý mà cô lập hắn, thường xuyên châm chọc, khiêu khích hắn.

Thạch Kinh Thiên nghẹn một bụng hoài nghi không dám kể ra, càng phải chịu đựng thành kiến của đám người Mộ Dung Phong thì tâm tình hắn càng áp lực.

Khi hắn biết Trang Du vốn cũng có cơ hội thu phục năm tuyệt thế

thiên tài sở hữu Linh Tháp, nỗi nghi ngờ trong lòngThạch Kinh Thiên liền nặng thêm. Thế lực Mệnh Tộc quá lớn, trong tộc có rất nhiều cao thủ, không phải Minh Văn Tháp có thể địch nổi, cho dù trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể nuốt toàn bộ bất an cùng hoài nghi xuống.

Mộ Thần thản nhiên nhìn Thạch Kinh Thiên: “Thạch thiếu nói cho ta biết những chuyện này làm gì?”

Thạch Kinh Thiên nhăn mày hỏi Mộ Thần: “Ngươi muốn giết ta?”

“Đúng vậy.”Mộ Thần nói.

Lúc trước, khi Trang Cẩn và đám người Mộ Dung Phong xuống tay với Diệp Thạch, Mộ Thần đã quyết định phải có được mạng của bọn hắn.

Thạch Kinh Thiên biết quá nhiều, tuy rằng Mệnh Tộc cũng biết rất nhiều, nhưng mà thiếu đi một người biết cũng sẽ tốt hơn nhiều, huống chi, Thạch Kinh Thiên quá thông minh…

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Thạch Kinh Thiên vẫn không thay đổi: “Nếu ta tự nguyện bỏ

đi Linh Tháp, còn nói cho ngươi biết chuyện của Mệnh Tộc thì sao?”

Mộ Thần đầy hứng thúnhìn Thạch Kinh Thiên, nhíu mày hỏi: “Ngươi tin ta?”

“Ta tất nhiên là không tin được, Mộ thiếu cũng không tin được ta, nhưng có khế ước chi thư, hẳn làMộ thiếu sẽ có thể tin tưởng ta chứ?”

Thạch Kinh Thiên không chút hoang mang trả lời.

Mộ Thần thản nhiên nhìn Thạch Kinh Thiên, Thạch Kinh Thiên vân đạm phong khinh cười, thong dong nói: “Mộ thiếu yên tâm, ta tin tưởng thứ

ta biết được tuyệt đối đáng giá hơn mạng của ta.”

Diệp Thạch kéo kéo ống tay áo Mộ Thần, nói nhỏ: “Đáng giá.”

Mộ Thần nhìn chằm chằm Thạch Kinh Thiên một lúc lâu, mới cười:

“Thành giao.”

Tưởng Phong có đối thủ như thế này, hắn thua không oan!

Thạch Kinh Thiên cười: “Vậy ký kết khế ước đi.”

Mộ Thần: “Được.”

Thạch Kinh Thiên lấy ra khế ước chi thư trong nhẫn không gian, hai người ký xuống hiệp nghị, Mộ Thần không xuống tay với Thạch Kinh Thiên, Thạch Kinh Thiên cũng phải đem tất cả những gì hắn biết về Mệnh Tộc nói cho Mộ Thần.

Ký kết xong khế ước, hai người cùng thu khế ước lại.

“Mệnh Tộc là thượng cổ thần tộc, chủng tộc này đã từng xuất hiện Thần.” Thạch Kinh Thiên mở miệng nói.

https://thuviensach.vn

“Thần? Lợi hại như vậy?” Diệp Thạch vô cùng kinh ngạc.

Thạch Kinh Thiên nhẹ hít một hơi: “Đều là chuyện từ thời thượng cổ

rồi, mấy chục vạn năm nay đã không còn Thần xuất hiện, đồn đãi Ngũ Linh Tháp là do một vị Thần sư lưu lại trong khoảng thời gian đó, nếu có được đến năm tháp Trung Châu, liền có khả năng trở thành Thần.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…” Cho nên, Mệnh Tộc bố trí nhiều thứ như vậy, quanh đi quẩn lại chỉ là vì tạo Thần?

Diệp Thạch chần chờ một chút, hỏi: “Người kế thừa Linh Tháp của Mệnh Tộc hai trăm năm trước, hiện tại trình độ đã đạt tới đâu rồi?”

“Sâu không lường được, dù sao chúng ta cũng không phải người của Mệnh Tộc, Mệnh Tộc cũng sẽ không nói cho chúng ta biết chuyện cơ mật của họ. Nhưng mà ta biết, năm người kia đều là võ tôn, hơn nữa hẳn đều đã là võ tôn hậu kỳ. Về học thuật thì, ngoại trừ trận pháp sư kia, những người khác hẳn là đều đã đến bát cấp hậu kỳ.” Thạch Kinh Thiên nói.

“Ngoại trừ trận pháp sư kia?” Diệp Thạch hỏi.

Thạch Kinh Thiên gật gật đầu: “Đúng vậy, vị trận pháp sư Mệnh tộc kia, trận pháp thuật hình như chỉ là bát cấp trung kỳ, trận pháp truyền thừa của Mệnh Tộc không hoàn thiện lắm.”

Mộ Thần híp mắt nói: “Trận pháp yếu nhất.”

Nếu dựa theo nguyên tác, có phải Trang Du sẽ được Bạch Thần Tinh toàn lực trợ giúp, còn người của Mệnh Tộc kia cũng sẽ dựa theo trình độ

trận pháp thuật của Bạch Thần Tinh mà tiến vào bát cấp hậu kỳ? Mà máu của Diệp Thạch cũng có thể mở ra sách trận pháp của Bạch gia, bản sách trận pháp kia có phải cũng sẽ nằm trong tay của Mệnh Tộc không?

https://thuviensach.vn

Thạch Kinh Thiên nhìn Mộ Thần: “Mộ thiếu, có phải ngươi biết điều gì không?”

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Thạch Kinh Thiên cười cười, Mệnh Tộc am hiểu đoạt vận mệnh của người khác, Linh Tộc lại am hiểu nghịch thiên cải mệnh, Mệnh Tộc và Linh Tộc trời sinh đối địch, Mệnh Tộc đưa Trang Du ra nước ngoài khẳng định có chủ ý muốn đạt được ngũ Linh Tháp, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn, Trang Du lại thất bại.

Thạch Kinh Thiên nhìn qua hướng Mộ Thần.

Trang Du không có được ngũ Linh Tháp, Mộ Thần lại chiếm được, mà mẫu phụDiệp Thạch lại là tộc nhân Linh Tộc, ở trong này nhất định có liên hệ gì đó.

“Ngươi còn biết cái gì?” Diệp Thạch hỏi.

“Trong Mệnh Tộc còn tồn tại võ thánh, hơn nữa không phải chỉ có một người.” Thạch Kinh Thiên nói.

Mộ Thần nhịn không được biến sắc, vẻ mặtDiệp Thạch cũng có chút cứng ngắc.

Nghe đồn võ thánh có được khả năng thông thiên triệt địa, thực lực của Mộ Thần có lẽ vượt cấp đối phó với võ tôn còn được, nhưng để đối phó với võ thánh thì có chút trứng chọi đá.

Diệp Thạch bất an ôm lấy cánh tay Mộ Thần, lo lắng hỏi: “Mộ Thần, làm như thế nào đây?”

“Ta đã sớm đoán được.” Mộ Thần nhẹ hít một hơi nói.

https://thuviensach.vn

Nghe được lời Mộ Thần, sắc mặtThạch Kinh Thiên không khỏi ngẩn ra.

Diệp Thạch ngoài ý muốn nhìn Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươi…”

Mộ Thần cười: “Kỳ thật cũng không có gì lạ, trên võ tôn là võ thánh, cò trên võ thánh mới là võ thần, nếu như muốn đi đến bước cuối cùng, Mệnh Tộc đến ngay cả một võ thánh còn không có thì nói gì đến chuyện tạo Thần gì nữa?”

Thạch Kinh Thiên sửng sốt một chút, “Mộ thiếu quả nhiên tâm trí thông thấu.”

Mộ Thần cười khổ, có lẽ sau này hắn đi đường còn phải dè dặt từng bước một mất.

“Nếu trận pháp truyền thừa của Mệnh Tộc không được đầy đủ, trận pháp thuật của người nọ chỉ có bát cấp trung kỳ, thì việc Mệnh Tộc đánh chủ ý tới Bạch gia có lẽ căn bản không phải là ngẫu nhiên.”

Diệp Thạch cầm lấy tay Mộ Thần, Mộ Thần quay đầu lại, thản nhiên mỉm cười với Diệp Thạch.

Thạch Kinh Thiên chủ động phóng Linh Tháp ra, Mộ Thần lấy Linh Tháp trên người Thạch Kinh Thiên rồi rời đi.

Thạch Kinh Thiên nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong lòng bốn bề sóng dậy.

Tuy rằng Thạch Kinh Thiên vẫn cảm thấy Linh Tháp trên người mình là bùa đòi mạng, nhưng mà cứ như vậy bị người ta lấy đi, hắn vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc.

https://thuviensach.vn

Thạch Kinh Thiên nhẹ hít một hơi, chỉ sợ Mệnh Tộc đã phát hiện ra tâm tình của hắn xảy ra vấn đề rồi. Nếu Trang Du cũng thành công, vậy hắn có thể sẽbị thay thế, nói không chừng đã bị Mệnh Tộc giải quyết, đáng tiếc, Trang Du lại thất bại.

Thạch Kinh Thiên lại nhìn bóng dáng Mộ Thần, cong môi thành một tia cười nhạt. Mệnh Tộc không phải dễ đối phó như vậy, cũng không biết Mộ Thần có tráng niên mất sớm hay không.

…

Ngoài bí cảnh, yên tĩnh không một tiếng động.

Ô Phượng cau mày, Diệp Thạch và Mộ Thần đi tìm Thạch Kinh Thiên, không biết có giết chết Thạch Kinh Thiên không.

Thạch Kinh Thiên trốn ở một địa phương ngăn cảnh dò xét, Ô Phượng vô cùng tò mò, nhưng cũng không có biện pháp gì.

Qua hồi lâu, mọi người thấy được Diệp Thạch đi ra.

Không lâu sau, Thạch Kinh Thiên cũng đi ra.

Ô Phượng nhíu nhíu mày: “Không chết.” Lời nói của Ô Phượng không rõ là thất vọng hay thở phào một hơi.

Bạch Thần Tinh híp mắt, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ, chẳng lẽMộ Thần buông tha Thạch Kinh Thiên thật, lý nào lại vậy!

“Không ngờ Thạch Kinh Thiên lại chủ động bỏ đi Linh Tháp, thật đúng là không nghĩ tới.” Diệp Thạch nói thầm.

Ô Phượng nhìn thấy khẩu hình miệng của Diệp Thạch, nhất thời liền hiểu rõ, khó trách, khó trách…

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười nói: “Tuy rằng bỏ đi Linh Tháp, nhưng mà dù sao bảo vệ tánh mạng vẫn quan trọng hơn, năm người Mộ Dung Phong vậy mà còn không sống lâu như hắn chỉ có một người.”

Diệp Thạch gật đầu: “Nói cũng phải.”

…

Một ánh sáng trong suốt hiện lên, Tháp Linh từ trong bay ra ngoài:

“Tháp chủ đại nhân, bản tháp càng ngày càng soái nè.”

Mộ Thần gật đầu: “Thấy cũng được.”

Tháp Linh chớp chớp đôi mắt âm dương, nói: “Tháp chủ đại nhân, ngươi phải đối xử thật tốt với ta, ta mới là hữu dụng nhất đối với ngươi, ngươi nuôi những thứ rác rưởi đó có ích lợi gì.” Tháp Linh nói xong, hữu ý vô ý nhìn qua phía Diệp Thạch.

Ánh mắt Diệp Thạch sắc bén chiếu đến người Linh Tháp, nhất thời khiến sắc mặt Linh Tháp có chút vặn vẹo.

Mộ Thần cười cười: “Được, ta đương nhiên phải nuôi ngươi cho thật tốt, ta còn phải nhờ ngươi đập võ thánh giúp ta mà.”

Sắc mặt Tháp Linh càng xấu hơn, “Tháp chủ đại nhân, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, giúp ngươi đập võ tôn thì được chứ nói đến việc đập võ thánh… ta nào có lợi hại vậy! Đập ta hỏng mất rồi, ngươi đi đâu mà tìm được pháp bảo như ta!”

Mộ Thần lạnh lùng: “Đồ vô dụng, không có chí khí.”

Tháp Linh: “…”

Diệp Thạch nắmtayMộ Thần, “Vô luận là gặp phải chuyện gì, ta đều sẽ ở bên ngươi.” Cho dù gặp phải võ thánh cũng sẽ vậy.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ấm áp mỉm cười: “Ta biết…”

Ta đương nhiên biết vô luận gặp phải chuyện gì, ngươi cũng sẽ ở bên cạnh ta, ta biết nên mới không yên tâm.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Đi thôi, chuyện Nguyên Thủy Trận Văn còn chưa giải quyết xong đâu.”

Diệp Thạch gật đầu: “Đi nào!”

“Có phải là ngươi sắp đột phá võ tôngngũ tinhkhông?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch: “Đúng vậy!” Mình phải cố gắng hơn nữa mới được, nếu không lỡ Mộ Thần gặp phải chuyện gì, mà mình lại không giúp được gì.

Mộ Thần cười: “Ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, cứ thuận theo tự nhiên.”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta biết.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

303. Chương 303

Mộ Thần cùng Diệp Thạch nghiên cứu trận pháp, đột nhiên sắc mặt Mộ Thần biến đổi.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, không hiểu hỏi: “Mộ Thần, sao vậy?”

“Trong Linh Tháp xuất hiện vấn đề.” Mộ Thần nâng mày nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt,“Linh Tháp có thể xảy ra vấn đề gì chứ?”

Tháp Linh gần đây ăn ngon, ngủ ngon, rất vất vả mới gầy xuống, giờ ra vẻ

lại muốn mập lên.

Lão hổ từ trong Linh Tháp vọt ra, ngay sau đó một tiểu long toàn thân màu đỏ cũng bay ra, Lão hổ bị tiểu long đuổi đến chạy tán loạn.

Diệp Thạch thấy một màn như vậy, nhịn không được mở to hai mắt.

Lão hổ vô cùng bối rối, Diệp Thạch đã quen nhìn thấy một lão hổ

không ai bì nổi, nhìn thấy nó chật vật như vậy, không khỏi có chút không quen.

“Tiểu long này từ đâu tới vậy?” Diệp Thạch kinh ngạc hỏi.

Mộ Thần có chút chần chờ nói: “Hình như là lão hổ sinh ra.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt: “Cái gì?!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đã từng nghe Mộ Thần nói, quả trứng mà lão hổ ấp có thể

sẽ nở ra một sinh vật gì đó, nhưng không nghĩ nó sẽ nở nhanh như vậy.

“Không ngờ còn sinh sớm hơn ta, lão hổ thật lợi hại, thật nhanh, thật nhanh.” Diệp Thạch đầy khiếp sợ nói.

Y chỉ vừa mới hoài thai, “nhi tử” của Lão hổ đã nở ra, còn là sinh long hoạt hổ đúng nghĩa.

Lão hổ nghe được lời Diệp Thạch, nhất thời có xúc động muốn hộc máu.

Diệp Thạch nhìn lão hổ: “Thứ ngươi sinh ra đúng là còn lợi hại hơn ngươi đó lão hổ! Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy mà.”

Mộ Thần: “…”

Lão hổ nhảy lên trên đầu Diệp Thạch, “Nhanh! Tiểu bạch kiểm, ngươi nhanh lấy máu tưới nó! Nhanh tưới nó đi, tưới chết nó!”

Diệp Thạch do dự nói: “Lấy máu tưới nó có chút không được tốt lắm, nó chính là do ngươi sinh ra, là nhi tử ngươi mà! Hổ dữ không ăn thịt con đâu.”

Lão hổ buồn rười rượi nói: “Tiểu bạch kiểm đại nhân, nó muốn ăn ta, là muốn ăn ta đó!”

Diệp Thạch nhẹ hít một hơi: “Thế sự đổi thay, trước kia ngươi ăn người khác, hiện tại người khác ăn ngươi… Ngươi vậy mà lại lo sợ thứ

ngươi sinh ra sẽ ăn thịt ngươi, đúng là vô dụng!”

Lão hổ: “…” Cái gia hỏa đáng giận kia mới không phải nhi tử của nó.

Tiểu hỏa long nhìn lão hổ, ánh mắt đầy vẻ tham lam.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch giương nắm tay nói: “Lão hổ, nhanh lên nào! Ngươi không phải từng nói, không quản là muội tử hỏa linh hay tiểu ca hỏa linh, ngươi cũng đều ăn hết sao? Chỉ một tiểu long còn hôi mùi sữa lại dọa ngươi thành như vậy à? Tới đi, ăn nó!”

Lão hổ: “…”

Mộ Thần nhìn tiểu long, lòng phập phồng cảm xúc, “Vẫn diệt chi diễm!”

Khó trách luyện dược sư kia lại luyện đan thất bại, thì ra là vì bên trongkhối thái dương mầm mống kia lại cất giấu một cái dị hỏa.

Dị hỏa này thích ẩn chứa trong những thứ có hỏa tinh thần bên trong vô cùng phong phú, hút khô toàn bộ hỏa tinh thần lực đó.

Bài danh của Vẫn Diệt Chi Diễm trong bảngdị hỏa tuy so với Thanh Như Hiểu Thiên còn thấp một chút, nhưng mà bài danh không phải là tất cả.

“Vẫn diệt chi diễm”, cực dịch sinh ra biến dị, nó tựa hồ đặc biệt hung tàn, cấp bậc cũng cao hơn lão hổ một chút, hẳn là ở trên hoặc dưới bát cấp.

Lão hổ lạnh run nói: “Ngươi nhanh tưới nó đi!”

Diệp Thạch có chút không cao hứng nói: “Lão hổ, ngươi run rẩy dữ

vậy! Không phải là ngươi muốn tè lên đầu ta đấy chứ? Mau xuống!”

Lão hổ nhìn qua phía Mộ Thần, Mộ Thần bất vi sở động.

“Tiểu bạch kiểm đại nhân, ngươi nhanh tưới nó, tưới xong có thể nâng cao thực lực.” Lão hổ nói.

Diệp Thạch nghe được lời lão hổ, nhất thời nhãn tình sáng lên.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nghe thấy vậy, cũng không khỏi có chút động tâm.

Tiểu hỏa long nghe thấy thế, vô cùng tham lam nhìn tới chỗ lão hổ, lại kiêng kỵ nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắt cổ tay của mình, năm giọt máu mang theo từng điểm hoa văn vàng kim xuất ra.

Thư Linh xuất hiện, một cái trận pháp nhanh chóng ngưng kết ra, máu dừng ở phía trên trận pháp, trận pháp quang mang đại uy, vây khốn Vẫn Diệt Chi Diễm.

“Cái gì vậy?” Bạch Thừa Phong sợ hãi kêu một tiếng.

Bạch Thần Tinh co mắt lại, “Thức tỉnh rồi.”

Sách trận pháp Bạch gia vốn là pháp khícửu cấp, chỉ là sau khi bị

trọng thương liền yên lặng, Thư Linh cũng đã biến mất.

Sau khi Thư Linh biến mất, người Bạch gia nếu muốn mở ra quyển sách kia cũng rất khó khăn, cho đến khi Bạch Thần Tinh xuất hiện.

Thư Linh cần có huyết mạch tinh thuần nhất của Bạch gia để tẩm bổ, nhưng mà máu của hắn còn chưa đủ, xem ra máu Diên Tinh đối với Thư

Linh có lợi rất lớn.

Lão hổ nhìn thấy Thư Linh, nhất thời bạo khiêu đứng lên, “Ta nói có trộm mà, nhìn đi! Tặc rốt cục hiện thân rồi!”

Mộ Thần tức giận: “Câm miệng! Ngươi muốn bị con của ngươi ăn luôn sao?”

Lão hổ khóc không ra nước mắt: “Nó mới không phải con ta.”

https://thuviensach.vn

Lão hổ tràn đầy phẫn uất mà nhìn tiểu long, nó làm sao biết cáimầm mống thái dương kialại thật sự sinh ra thứ này nọ, còn là một thứ hung tàn như vậy.

Tiểu long trong trận pháp cố gắng vùng vẫy thoát ra, trận pháp mạo hiểm hồng quang, đem Tiểu Long gắt gao vây ở bên trong.

Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “Đây là trận pháp gì vậy?”

“Ngàn Minh Vây Hỏa Trận, chuyên dùng để bắt giữ dị hỏa, là một cái trận pháp bát cấp do Tiểu Thư bố trí.” Diệp Thạch có chút đắc ý nói.

Mộ Thần cười; “Thư Linh của ngươi thật lợi hại.”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng thế, Thư Linh so với lão hổ còn có thể

dùng được nhiều lần, lão hổ lại sợ bị chính con mình ăn thịt.”

Lão hổ: “…” Thứ kia mới không phải do nó sinh ra, cái tên kia vẫn luôn trốn ở trong mầm mống thái dương, bụng dạ khó lường.

“Mộ Thần ngươi nhận chủ đi.” Diệp Thạch nói với Mộ Thần.

“Hay ngươi nhận chủ đi?” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không cần, ta đang có bảo bảo, nhận chủ dị

hỏa có chút nguy hiểm, vẫn là giữ cho ngươi đi.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch một lúc, sau đó gật đầu: “Được rồi.”

“Được cái gì mà được!” Lão hổ nổi giận kêu gào, chẳng lẽ về sau nó phải cùng với một cái tiểu hỏa long chung sống một phòng, thật là đáng sợ.

”Nó muốn ăn ta! Nó muốn ăn ta đó! Các ngươi mau giết chết nó đi chứ!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không để bụng: “Ngươi không cần lo lắng, bị ăn thì bị ăn, không chừng sau khi bị ăn ngươi sẽ đầu thai thành một hình thái cường đại khác, nói không chừng ngày nào đó tiểu hỏa long còn sẽ sinh ra ngươi đó.”

Lão hổ: “…”

Linh hồn lực của Mộ Thần bạo dũng xuất ra, Linh Tháp hung hăng áp chế trên người tiểu long.

Tiểu hỏa long hoảng loạn vùng vẫy.

Vây Hỏa Trận tuôn ra một trận tinh quang, trói buộc đường đi của tiểu hỏa long, nó bị Mộ Thần thu vào bên trong thức hải.

“Thành công rồi hả?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Thành công.”

Trên người Mộ Thần tuôn ra hỏa diễm, tu vi đột phá đến cảnh giới võ tôngbát tinh.

Diệp Thạch cao hứngnhìn Mộ Thần: “Nếu cứ như vậy, ngươi rất nhanh có thể trở thành võ tôn rồi.”

Mộ Thần bất đắc dĩ cười cười: “Nào có dễ dàng như vậy.”

Diệp Thạch nhìn qua phía lão hổ đang run thành một đoàn: “Lão hổ, ngươi có bạn rồi, ngươi có cao hứng hay không nào?”

Lão hổ nổi giận đùng đùng trừng Diệp Thạch, Diệp Thạch vô tội xoa xoa cái mũi, “Ngươi trừng ta làm gì! Vật kia là ngươi sinh ra mà.”

Lão hổ nghe được Diệp Thạch nói, nhất thời rống giận một tiếng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lườm Lão hổ, tức giận nói: “Ngươi là thứ bắt nạt kẻ yếu, cứ thích ra vẻ ta đây.”

… …

Ô Phượng híp mắt, nói: “Mộ Thần đây là có cái vận khígì vậy!”

Vậy mà lại có thêm một cái dị hỏa, thực lực lại thăng cấp. Cứ theo cái tốc độ này, không đến bao lâu sau hắn sẽ trở thành võ tôn, võ tôn hai mươi mốt tuổi, thật sự là… muốn để cho người khác sống thế nào đây?

Bạch Thần Tinh cau mày: “Sao Diên Tinh lại bỏ nó? Mộ Thần đã có một cái dị hỏa, đúng là lòng tham không đáy.”

Ô Phượng bất đắc dĩ xem thường, đây không phải là chính con ngươi chọn sao?

“Thần Tinh, sách trận pháp trên tay con ngươi thật lợi hại.” Ô Phượng nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu,sách trận phápBạch gia vốn là cửu cấp, nội dung phía sau hắn cũng không thể mở ra, hiện giờ Thư Linh đã khôi phục được nguyên khí, cũng không biết có thể xem được nội dung mặt sau không, thứ kia hình như có ghi lại trận pháp cửu cấp!

Có mấy võ tôn Mệnh Tộc nhìn thấy sách trận pháp trong tay Bạch Diên Tinh, nhịn không được có vài phần quen mắt.

Năm tháp tới tay, năm cái hộ hoa sứ giả của Trang Cẩn chỉ còn lại có một tên mất đi Linh Tháp là Thạch Kinh Thiên, Mộ Thần tâm phúc họa lớn vừa đi, đơn giản an an tĩnh tĩnh cùng Diệp Thạch nghiên cứu trận pháp thuật.

https://thuviensach.vn

Trận pháp thuật bị Diệp Thạch vượt qua, Mộ Thần phát hiện mình phá giải bát cấpcấp thấptrận pháp hình như không thong thả như Diệp Thạch, rút kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định phải bù lại.

Diệp Thạch đưa một con gà nướng cho Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi không cần liều mạng như vậy, dù sao hiện tại cũng không có chuyện khác, việc trận pháp có thể từ từ rồi giải quyết.”

Mộ Thần gặm một miếng chân gà trên tay Diệp Thạch.

“Ta biết rồi. Ngươi muốn ăn cái này sao? Ta bắt yêu thú, nướng cho ngươi ăn.”

Diệp Thạch gật đầu: “Được!”

Tháp Linh nổi giận nhìn Mộ Thần: “Cái gì? Ngươi muốn nhóm lửa nướngthịtbên trong bản Tháp?”

Mộ Thần bất đắc dĩ nghĩ, thời gian bên trong Linh Tháp chảy chậm hơn bên ngoài, hắn tất nhiên phải lợi dụng thật tốt, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian.

“Đúng thế đó! Ngươi sao lại nhiều chuyện thế, ngươi xem Thư Linh của Thạch Đầu kia kìa, an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ngươi không thể học hỏi nó sao?” Mộ Thần thâm sâu nói.

Tháp Linh: “…” Học hỏi con chó săn kia?

“Hay là thôi đi?” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần không đồng ý: “Không thể được, không thể để cho con chúng ta bị đói.”

Diệp Thạch nhất thời đỏ mặt.

https://thuviensach.vn

“Tiểu bạch kiểm, đừng nói làngươi muốn dùng ta để nướng đó chứ?”

Lão hổ đầy bất mãn hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đoán đúng rồi đấy.”

Lão hổ trợn mắt nhìn Mộ Thần, Mộ Thần cười lạnh một tiếng: “Nếu như ngươi nướng không tốt, ta liền ném ngươi cho con ngươi ăn luôn.”

Tiểu hỏa long mãnh liệt mở ra mắt, tràn đầy tham lam nhìn lão hổ, lão hổ liếc mắt nhìn, dùng khuôn mặt tươi cười nói:

“Ta nhất định có thể nướng tốt, nướng chưng nấu xào, cái gì ta cũng làm được, dùng ta để làm nhất định sẽ khiến cho toàn bộ thức ăn trên dưới được nướng chín.”

Diệp Thạch: “…”

“Hy vọng, ngươi thật sự hữu dụng.” Mộ Thần nói.

Lão hổ: “Ta rất hữu dụng.”

Thư Linh dùng một đôi cánh đỡ lấy quyển sách, một biểu tình không nỡ nhìn tiếp.

Tiểu hỏa long nhìn lão hổ một cái, hưng trí hai mắt nhắm nghiền.

Lão hổ vô cùng buồn bực gãi gãi cổ, quái vật đến chiếm địa bàn ngày càng nhiều, tôn nghiêm này cũng phải vứt luôn.

Diệp Thạch: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

304. Chương 304

Mộ Thần cùng Diệp Thạch ở trong Linh Tháp đợi tới khi bí cảnh qua năm sáu ngày mới đi ra.

Mộ Thần ở trong Linh Tháp mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, trận pháp thuật mạnh hơn rất nhiều, tu vi cũng ở vô hình trung triệt để củng cố.

“Phá trận đi.” Diệp Thạch nóng lòng nói. Đối với Nguyên Thủy Trận Văn mà mỗi ngày Thư Linh đều nhắc tới, Diệp Thạch thật sự rất muốn nhìn thấy.

Mộ Thần gật đầu, một đoàn hỏa diễm hai màu thanh hồng từ trong tay Mộ Thần bắn ra, hỏa diễm mạnh mẽ đánh lên trận pháp, tuôn ra một tiếng gầm rú thật lớn.

Trải qua suy tính, Mộ Thần và Diệp Thạch lựa chọn bạo lực phá trận, lấy lực dị hỏa mạnh mẽ phá.

Biện pháp như thế trông vô cùng thô lỗ mãnh liệt, nhưng hai người họ

không hiểu biết nhiều lắm về trận pháp thượng cổ, cũng chỉ có thể làm thế.

“LiênDiễmPháPháp.” Bạch Thần Tinh có chút kinh ngạc.

Bạch Thần Tinh nhìn không thấy Mộ Thần, lại thấy được hỏa diễm đầy trời.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong híp mắt như có điều suy nghĩ: “Trận pháp thuậtcủaMộ Thầnđãđến bát cấp? LiênDiễmPháPháp là phá trận thuật bát cấpcơ mà!”

Loại phá trận pháp này, trong những quyển sách của Bạch gia đều từng có ghi lại, phá trận pháp này cần trận pháp giả có trận pháp thuật tới bát cấp, đồng thời phải có được dị hỏa cường đại, cũng phải có độ chưởng khống cao đối với sức hỏa, người có thể đạt được ba yêu cầu này, Bạch gia không có.

Mộ Thần là trận pháp sư bát cấp! Ô Phượng trừng mắt nhìn, nàng phát hiện mình thế mà lại không có một chút cảm giác ngoài ý muốn nào! Chết tiệt, với tin tức ngoài ý muốn như vậy, chẳng lẽ nàng không phải nên ngoài ý muốn một chút sao? Hay có thể do có cảm giác ngoài ý muốn nhiều rồi, thế nên giờ đã không còn gì làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn nữa?

Trên gương mặt Ô Phượng nổi lên một tia cười khổ.

Mỗi lần hỏa diễm va chạm vào trận pháp, đều sẽ tạo thành tiếng vang thật lớn.

Hỏa diễm và trận pháp liên tục va chạm hơn trăm lần, quầng sáng trên trận pháp đại thịnh, phá ra một lỗ hổng to.

Trận pháp vừa bị phá, một con Tam Đầu Giao bát cấp liền nhảy ra.

Mộ Thần nhanh chóng bảo vệ Diệp Thạch ra phía sau mình, sau đấy thả người tiến lên đối đầu.

Hỏa vũ đầy trời mãnh liệt nện lên người Tam Đầu Giao, Tam Đầu Giao nâng đuôi lên, đánh tới chỗ Mộ Thần.

Mộ Thần nhanh nhẹn né ra.

https://thuviensach.vn

“Trướng!” Mộ Thần lệ quát một tiếng, tiểu tháp cao bằng một gang liền đón gió tăng vọt, nháy mắt to lớn như một ngọn núi nhỏ.

“Trụy!” Ngũ Linh Tháp hung hăng nện lên đầu Tam Đầu Giao bát cấp, mỗi một lần đập xuống đều đánh cho đầu giao long nứt ra.

“Đau quá, đau quá, đau quá…” Tiếng giao long gầm rú cùng tiếng khóc của tiểu tháp đan chéo với nhau, nghe dị thường thê lương.

Giao long thẹn quá thành giận mở ra miệng lớn hướng về phía Mộ

Thần, nồng đậm lực lượng phong lôi cùng độc khí, đồng thời đánh về phía Mộ Thần.

“Vây!” Diệp Thạch vỗ tay lên sách trận pháp, lệ quát một tiếng.

Động tác giao long bị trận pháp cản trở một chút, bỗng có một trận pháp nhìn không thấy trong nháy mắt vây khốn cổ giao long kia.

Bạch Thừa Phong quan sát, trong mắt phiếm ra một tia sáng kỳ dị, sách trận pháp của Bạch gia kỳ thật là một kiện pháp khí, đã từng là lợi khí khi đối địch.

Nhưng kéo dài tới hiện tại, nhiều nhất nó chỉ còn có công năng dạy người lĩnh ngộ trận pháp, bây giờ quyển sách này đang ở trên tay Diệp Thạch, có vẻ đã thức tỉnh.

“Bạo!” Trận pháp vây trên cổ giao long lập tức nổ tung.

Giao long phát ra một tiếng rống giận thê lương, thanh âm vang khắp nơi.

Khóe miệng Mộ Thần hiện ra một tia cười lạnh, tiếng gào của Tam Đầu Giao nghe thì tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại có vẻ khí thế không đủ, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.

https://thuviensach.vn

“Đi ra.” Vô số kim sắc Thôn Thiên Phong từ trên người Mộ Thần bay ra, có hơn mười con đầu lĩnh Thôn Thiên Phong đều là tu vi võ tông.

Vô số Thôn Thiên Phong bay tới trên thân thể giao long, sau đó bị

đánh văng ra, nhưng chúng nó lại lần thứ hai bay tới thân thể giao long.

“Xoắn chặt nó!” Mộ Thần quát một tiếng, phía dưới Linh Tháp xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn, cơn lốc này bay về hướng Tam Đều Giao, trên người Tam Đầu Giao bị cắt ra vô số miệng vết thương.

Giao long nóng nảy rống giận, trong mắt tràn đầy cừu hận.

Mộ Thần nhíu mày, điều khiển Linh Tháp một lần nữa đập xuống giao long.

Diệp Thạch đánh ra một quyền tới trên người giao long, liền có vô số

sát trận oanh kích trên người nó, giao long kiêng kị Mộ Thần, lại phát hiện Diệp Thạch ra tay đánh lén, phẫn nộ vọt tới chỗ Diệp Thạch.

Mộ Thần đá một cước lên đầu giao long, dừng lại thế công của nó.

Diệp Thạch nhíu mày, tung hơn mười tờ phù chú thất cấp, niệm một tiếng, “Bạo!”

Hơn mười tờ phù chú thất cấp đồng thời bạo, trên thân giao long bị

bạo ra một miệng vết thương lớn.

Diệp Thạch nhíu mày nghĩ, yêu thú bát cấp lợi hại thật, đã đến lúc này còn chưa chết, tràng này nếu như thay đổi thành yêu thú thất cấp, nó đã sớm chết tám trăm lần rồi.

Diệp Thạch không biết, con Tam Đầu Giao này tuy rằng chỉ có tam tinh, nhưng so với võ tôn bát tinh, cửu tinh bình thường thì càng khó chơi hơn.

https://thuviensach.vn

Giao long nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý lui.

“Quấn lấy nó!” Dị hỏa nháy mắt hóa thành một con bạch tuộc, quấn lấy giao long.

Mộ Thần híp mắt, giao long bát cấp chính là thứ tốt, đều đã đánh tới một bước này, nếu như cứ để con giao long này thoát ra, vậy cũng quá tiện nghi nó, cả người giao long đều là bảo đấy.

Vô số Thôn Hỏa Trùng tại trong hỏa diễm xuyên qua xuyên lại, máu giao long chảy đầy đất.

Mộ Thần điều khiển Linh Tháp đập xuống đầu giao long, “Đau quá, đau quá, đau quá.”

Tháp Linh càng kêu càng to, tiếng rống giận của giao long lại từ từ

trầm xuống, tiếng hô đau của Tháp Linh từ từ áp qua tiếng kêu của giao long.

Thư Linh lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thạch, vẻ mặt quỷ dị nhìn Tháp Linh đang làm bộ làm tịch.

Mộ Thần phí không ít sức, rốt cục đánh chết Tam Đầu Giao.

“Yêu thúbát cấpthật lợi hại, võtônđều lợi hạitớinhư vậy sao?” Nó vừa lên sân khấu liền thả ra uy áp hủy thiên diệt địa, thật sự để cho người ta khó có thể chống đỡ, may mà y và Mộ Thần cái khác không có nhiều, nhưng các loại pháp bảo lại có nhiều.

Mộ Thần híp mắt nói:“Không biết,hẳnkhông phải tất cả đều thế.”

“Võ tôn lợi hạitớinhư vậy, chúng ta đi ra ngoài khôngdễsốngđâu!”

Diệp Thạch lo lắng nói.

https://thuviensach.vn

Ngoài bí cảnh, trên khuôn mặt không ít võ tôn đều có chút hồng nhạt.

Ô Phượng xoa xoa mũi, âm thầm nghĩ, Diệp Thạch thật đúng là quá đề

cao võ tôn, võ tôn bình thường thực lực cũng không có cao như vậy, chỉ có vài võ tôn cao nhất thực lực mới mạnh tới như thế.

Mộ Thần cười: “Khôngsao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Mộ Thần quét linh hồn lực quan sát, nói: “TrongLụcLiênĐiệpTrận hẳn là chỉ có một conyêu thú bát cấp này.”

Diệp Thạch: “Vậy là tốt rồi.”

Ngoài bí cảnh.

Ô Phượng nhìn Diệp Thạch, suy tư nói: “Có vẻ như thực lựcDiên Tinhđã tănglên rất nhiều.”

Bạch Thần Tinh nói: “Ừ,Diên Tinhcũng nêntăng lên một ít.”

Mộ Thần sớm đã là võ tông lục tinh, thời gian đã qua lâu như thế, thực lực Mộ Thần hẳn là càng thêm sâu không lường được.

Nếu như Diên Tinh không có gì tiến bộ thì sẽ bị Mộ Thần càng vứt càng xa, cũng may Diên Tinh có bảo bảo, vì thế Mộ Thần cũng sẽ không có nhị tâm gì.

Bạch Thần Tinh cau mày nghĩ, lúc trước ở Bạch gia, Diên Tinh từng nói có người muốn đào góc tường của y, Bạch Thần Tinh vẫn luôn không cảm thấy là chuyện quan trọng, nhưng hiện tại hắn đã không thể không coi trọng chuyện này, lúc này đã lục tục có không ít tên ngu ngốc đến nói với hắn rằng muốn đem tiểu bối trong nhà gả cho Mộ Thần làm thiếp.

Diệp Thạch đi theo Mộ Thần vào trong Lục Liên Điệp Trận, hai người vừa tiến vào trong trận, người ngoài bí cảnh liền mất đi thân ảnh Diệp https://thuviensach.vn

Thạch.

Trong Lục Liên Điệp Trận cũng có che chắn dò xét.

“Nhìn khôngđược.” Bạch Thừa Phong có chút thất hồn lạc phách.

Bạch Thần Tinh hơi nhíu mày, lập tức thần sắc khôi phục như thường.

Trong bí cảnh.

“Phía đông, phía đông.” Thư Linh tràn đầy phấn chấn kêu lên.

Diệp Thạch nghe thấy thanh âm cơ hồ giống như đang gào thét của Thư Linh, chỉ đành phải mang Mộ Thần về phía đông.

Một ngọn núi cao ngất trong mây xuất hiện ở trước mặt Mộ Thần Diệp Thạch.

Trên ngọn núi có một trận văn, kết cấu của trận văn cũng không phức tạp, nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác rằng có một cỗ sát khí đập vào mặt.

Mộ Thần thử sao trận văn này ra, lại phát hiện mình căn bản không thể

làm được.

Diệp Thạch phấn chấn nói: “Thư Linh nói đây chính là Nguyên Thủy Trận Văn, là một cái tântrậnvăn, sát phạtlà chính.”

Thư Linh phiêu phù ở không trung, trang sách kim sắc lật tới một trang trống.

Trang sách tuôn ra một trận kim quang, trận văn phía trên ngọn núi đã bị đặt vào trong sách trận pháp.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần phát hiện, ngay sau khi trận văn này bị đặt vào, phía trên sách trận pháp lóe ra tinh quang, trận văn trên ngọn núi lại ảm đạm thêm vài phần.

Linh Tháp thấy thế, vỗ vỗ cánh, xoay tròn thân thể, cũng đem trận văn này sao xuống.

Linh Tháp vừa hoàn thành, cả ngọn núi liền nổ tung.

Mộ Thần đúng lúc ôm Diệp Thạch né ra khỏi đó.

… …

Diệp Thạch cau mày nói: “Tasắpthăng cấp.”

Mộ Thần không cần nghĩ ngợi liền đưa Diệp Thạch vào trong Linh Tháp.

Diệp Thạch đã đem nhận chủ với quyển sách trận pháp Bạch gia, nhìn bộ dáng vừa rồi, quyển sách kia tựa hồ thăng cấp, sách trận pháp thăng cấp, thế nên kéo theo Diệp Thạch thăng cấp.

Nhìn Tháp Linh ở trước mặt, Mộ Thần hỏi: “Ngươisao chép nó?”

Tháp Linh nhún vai: “Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, chỉ tiếc, lúc ta sao chép nó, khí tức cái trận văn kia đã yếu đi rồi, cái tên Thư Linh kia bản lĩnh đoạt thực là nhất lưu, không phải thứ tốt.”

Trận văn Tháp Linh sao xuống nhiều nhất chỉ có thể để cho Mộ Thần tham khảo một chút, nhưng Thư Linh là có thể trực tiếp điều khiển Nguyên Thủy Trận Văn giết địch.

Uy lực của Nguyên Thủy Trận Văn không phải là nhỏ, có một lợi khí như vậy, về sau lúc Diệp Thạch đối mặt với võ tôn sẽ có thêm vài phần lực https://thuviensach.vn

tự bảo vệ mình.

“Thạch Đầu có một Thư Linh hữu dụng, chuyện này rất tốt.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Tháp Linh: “…”

Diệp Thạch từ từ nhắm hai mắt, ở trong Linh Tháp mỹ mãn ngủ một giấc, sau khi thức dậy đã là võ tông lục cấp.

Nguyên Thủy Trận Văn mà Thư Linh hấp thu có khắc ở trong đầu Diệp Thạch, khiến cho trận pháp thuật của Diệp Thạch cũng đồng dạng tăng lên.

“Chúng tađãtiếnvàobí cảnh bao nhiêungày rồi?” Diệp Thạch hỏi.

“Đã qua một nửa thời gian.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch xoa cằm: “Còntớimột nửa thời giancơ à?”

Khi đến cảnh giới võ tông, thường thì tiến bộ sẽ không quá nhanh, nếu không có cơ duyên gì mà nói, trong thời gian còn lại, không tăng một tinh nào cũng là chuyện có khả năng.

“Mộ Thần, ngươi có tính toán gì không?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần cười nói: “Thời gianđã qua lâunhưthế, đại bộ phận địa phương trong bí cảnh này hẳn là đã bịlục xoátgần hết rồi, gần đâycó hơinhàn, ta tínhthu hết nhữnglinh mạchđã biết, nhân tiện luyệnthêmmấy lô đan dược bát cấp.”

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.” Bọn họ thật sự quá bận, lúc trước góp nhặt được rất nhiều tin tức về linh mạch, lại không có thời gian đi thu.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh vô cùng hưng phấn nói: “Thật tốt quá, tháp chủ đại nhân, ngươi rốt cục nghĩ đếnviệckiếm tiềnrồi.Linh mạchởbên ngoài đều bịcácthế

lực lớn chiếm cứ, ngươi muốn cướplấycũng không dễ dàng. Ngươi nên nhanh chóng thừa dịp hiện tại lấp đầy của cải đi, qua không được bao lâu nữa, ngươi lại có thêm mấy tên kéo chân sau đấy.”

Mộ Thần: “…”

Mộ Thần cười khổ, tuy rằng Tháp Linh, Thư Linh, Thôn Thiên Phong đều là lợi khí, nhưng cũng đều là đại dạ dày vương!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

305. Chương 305

Ngoài bí cảnh, mọi người chợt thấy quang ảnh Diệp Thạch bỗng nổ

mạnh.

Bạch Thần Tinh thấy vậy, trong lòng lo lắng, nhưng cũng thở ra một hơi.

Bạch Thừa Phong mở to mắt nhìn: “Aida, aida, xem ra Diên Tinh cũng thăng cấp võ tông lục cấp, Diên Tinh thật lợi hại!Đang cóbảo bảocòntu luyện nhanh nhưthế, thật làkhó tin.”

Bạch Thần Tinh nói: “Đúng vậy,Diên Tinh rất lợi hại,lúcralàvượt quangườilàmbá bánhư ngươi rồi…”

Bạch Thừa Phong ha hả cười: “Đúng thế đúng thế,Diên Tinh lợi hại như vậy,lúc yrangoài đãvượt qua ta cũng coi nhưlà đương nhiên,nhưngkhông chừnglúc y đi ra lạiôm cho ngươi hai đứa tôn tử, đây mới là giỏinè.”

Bạch Thần Tinh: “…”

Mộ Thần dựa theo tin tức linh mạch mà Linh Tháp cung cấp, chạy tới rút ra mười cái linh mạch.

“A,cáilinh mạchnày vậy màlà cực phẩm linh mạch, có cực phẩm nguyên thạch!” Tháp Linh hưng phấn nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói: “À,rấttốt.” Cái linh mạch này có giá trị bằng tổng ba cái linh mạch trước đó.

Diệp Thạch thì đang gặm thịt nướng trong Linh Tháp, thịt con Tam Đầu Giao kia đều bị Mộ Thần làm thành đủ loại thịt khô, cay, ngọt, mặn, đủ

các loại khẩu vị, muốn cái gì cũng có.

Thịt giao long nồng đậm linh khí, Diệp Thạch rất thích thú.

Mộ Thần âm thầm nghĩ, mình hiện tại chính là người có nhi tử, phải kiếm nhiều của cải hơn.

Thấy nhi tử nhà mình ăn Tôn Linh Đan mà lại không có một chút phản ứng nào, liền biết đây là một đứa nhóc không dễ nuôi!

Mộ Thần cau mày: “Sao ta lại cócảm giácrằngtrongbí cảnhsắp có chuyện xảy ra.”

“Đại khái làđãvận hành đến thời kì cuối.” Tiểu Long vẫn luôn không mở miệng chợt nói.

“Vận hành đến thời kì cuối?” Mộ Thần hỏi.

Tiểu Long gật đầu:“Bí cảnh nàysắp hủy diệt.”

Mộ Thần nhíu mày hỏi: “Nếubí cảnh hủy diệtthìsẽ như thế nào?”

Tiểu Long: “Đại khái là sẽ nổ mạnh.”

Mộ Thần: “Chúng ta thì sao?”

Tiểu Long trả lời: “Trước khi nó nổ, các ngươi sẽ được truyền tống ra ngoài.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tiểu Long, thì ra là thế, khó trách khi hắn nhận chủ Tiểu Long, Tiểu Long lại không có phản kháng quá kịch liệt, nếu mình không mang nó ra ngoài, đại khái nó sẽ ở trong bí cảnh bị nổ chết.

Tiểu Long lắc lắc đuôi, vô cùng cao ngạo liếc mắt nhìn Mộ Thần, chui vào Linh Tháp.

Mộ Thần lắc lắc đầu, cái thứ ngạo kiều. Giờ những linh mạch đánh dấu trên ngọc giản đã bị hắn lấy sạch, kế tiếp, hắn nên luyện thêm một ít đan dược bát cấp.

Từng trận pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Mộ Thần nhìn không trung, nhăn chặt mày.

Mấy ngày nay, thú triều thường hay xảy ra ngay khi bọn hắn tìm kiếm linh mạch, Mộ Thần đã liên tiếp giải quyết ba bốn trận thú triều, nhưng ngay cả như vậy, thú triều vẫn không có khả năng giảm bớt.

Pháo hoa cầu cứu lần này là người Bạch gia thả ra.

Gia tộc khác thì không tính, nhưng nếu đã nhìn thấy lệnh cầu cứu của Bạch gia mà còn làm như không thấy thì không tốt lắm.

Khi Mộ Thần đuổi tới thì thấy mấy chục người Bạch gia, mỗi người cầm một trận kỳ, liên thủ bố trí thành một trận pháp, đối kháng với một đám yêu thú thất cấp.

Tu vi người cầm đầu Bạch gia cũng chỉ là võ hoàng, nhưng dựa vào trận pháp, thế nên kéo dài được không ít thời gian.

Đối kháng với dị thú không chỉ có người Bạch gia, cũng có không ít tu luyện giả từ gia tộc khác, gần đây thú triều xảy ra nhiều, có không ít tu luyện giả tự phát ôm đoàn.

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy Mộ Thần xuất hiện, cả đám tu luyện giả liền bộc phát ra một trận hoan hô.

Mộ Thần vung tay lên, một đàn Thôn Thiên Phong bay ra.

Chỉ một đám thất cực yêu thú thôi, không cần dùng đến Tháp Linh hay dị hỏa, lấy Thôn Thiên Phong ra đã dư rồi.

Đám yêu thú bình thường làm sao có thể ngăn cản nổi lực lượng yêu trùng thượng cổ thất cấp, chỉ qua một lát, đàn Thôn Thiên Phong đã đánh ngược lại yêu thú, gặm sạch sẽ.

“Đệ phu thật lợi hại!” Thấy thú triều đã bị ngăn cản, Bạch Tề Duyệt tiến lên lấy lòng nói.

Mộ Thần cười: “Đâu có, nhấc tay chi lao mà thôi.”

Có mấy người Bạch gia tò mò nhìn Mộ Thần, ngày đó cảnh tượng Mộ

Thần đánh với Mộ Dung Phong để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu.

Sau đấy, Diệp Thạch liền rời đi theo Mộ Thần, Mộ Thần và Diệp Thạch chỉ ru rú trong Linh Tháp, người Bạch gia rất ít có cơ hội chạm mặt với Mộ Thần.

Người Bạch gia cũng có đi tới đan điếm Mộ Thần mở, tuy rằng nhận được giá ưu đãi, lại vẫn không thể nào nhìn thấy Mộ Thần Diệp Thạch.

Lúc này nhìn thấy Mộ Thần, ánh mắt mọi người Bạch gia đều dính ở

trên người Mộ Thần, kỳ thật không chỉ có Bạch gia, các gia tộc còn lại cũng như thế.

Luyện dược sư bát cấp tới chỗ nào cũng đều là tồn tại bị người chú mục, mà trong khoảng thời gian này, Mộ Thần liên tiếp luyện ra đan dược bát cấp, đã sớm trở thành thần tượng của đám người trong bí cảnh.

https://thuviensach.vn

“Đường đệ Diên Tinh của ta đâu rồi?” Bạch Tề Duyệt hỏi.

“Y đang ở trongLinh Tháp nghỉ ngơi.” Nhắc tới Diệp Thạch, Vẻ mặt Mộ Thần ôn hòa hơn.

Bạch Tề Duyệt nhìn thấy sắc mặt Mộ Thần, lập tức vô cùng khâm phục Diệp Thạch, đường đệ Diên Tinh có đạo ngự phu!

“Với tình trạng hiện nay của đường đệ Diên Tinhthìđích thật làcầnnghỉ

ngơi nhiều.” Bạch Tề Duyệt gật đầu nói.

Mộ Thần liếc mắt nhìn Bạch Tề Duyệt một cái, hỏi: “Gần đâytrongbí cảnh cóvài chuyện lạ, ngươi có biết là xảy ra chuyện gìkhông?”

Bạch Tề Duyệt nói: “Có thể làdobí cảnhsắp hủy diệt, nênđám yêuthútrongbí cảnh cảm thấy bất an.”

Mộ Thần nhíu mày: “Sắp?”

Bạch Tề Duyệt gật đầu: “Đúng vậy, có khả năng đợi không được ba tháng.”

Mộ Thần nghe vậy nhăn chặt mày, chết tiệt, vậy mà lại có khả năng nổ

trước.

Diệp Thạch từ trong Linh Tháp đi ra, trong tay còn cầm một khối thịt nướng.”Xảy ra chuyện gì hả?”

Mộ Thần nói: “Phải, gần đây thú triều bùng nổ có hơi thường xuyên.”

Diệp Thạch tò mò hỏi: “Có yêu thú bát cấp không? Bắt một con tới ăn.”

Bạch Tề Duyệt nghe được lời Diệp Thạch nói, nhất thời có loại xúc động muốn chửi, “Có yêu thú bát cấp không? Bắt một con tới ăn?” Yêu thú https://thuviensach.vn

bát cấp là cải trắng sao? Có thể tùy tiện chộp tới ăn sao?

Mộ Thần lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: “Yêu thú bát cấp thì không có, yêu thú thất cấp ngược lại có không ít.”

Diệp Thạch thở dàii: “Nếu không có yêu thú bát cấp, vậy chỉ đành bắt trước mấy con yêu thú thất cấp để đỡ thèm thôi.”

Bạch Tề Duyệt cổ quái nhìn Diệp Thạch, hình như thịt yêu thú thất cấp bị đường đệ ghét bỏ thì phải!

Mộ Thần nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: “Bằng không để ta thử đi tìm xem, bí cảnh rộng lớn như vậy, hẳn là sẽ tìm được yêu thú bát cấp thôi.”

Một đám Bạch gia nghe được lời Mộ Thần, liền có xúc động muốn bất tỉnh. Yêu thú bát cấp là cái gì? Ăn ngon không?

“Này rất phiền toái.” Diệp Thạch lắc đầu.

Bạch Tề Duyệt chợt nhìn thấy thịt khô trong tay Diệp Thạch, trong mắt hiện lên dị sắc, chẳng lẽ… “Diên Tinh, miếng thịt trên tay ngươi có nguyên khí thật đậm, không giống vật phàm.” Bạch Tề Duyệt nói.

“Là thịt khô yêu thú bát cấp, ăn rất ngon, cũng lấp đầy được bụng, ăn hết sẽ không còn đói, ngươi muốn ăn sao?”

Hai chữ “Ta muốn!” còn đang dạo trong yết hầu Bạch Tề Duyệt, không đợi Bạch Tề Duyệt nói ra khỏi miệng, Diệp Thạch lại mở miệng.

“Mới không cho ngươi ăn đâu, thịt khô đều là cho con ta.” Diệp Thạch cười nói.

Bạch Tề Duyệt cứng họng, vẻ mặt vặn vẹo, thịt khô đều là cho con của ngươi, con của ngươi lại ở trong bụng ngươi, cho nên có phải ý ngươi https://thuviensach.vn

muốn nói là, thịt khô đều là cho ngươi… Hừ, ăn nhiều như vậy cũng không sợ đau bụng.

Mộ Thần cười nói với Bạch Tề Duyệt: “Từ khi Thạch Đầu có bảo bảo thì luôn bảo vệ thức ăn, bình thường y không phải như thế.”

Bạch Tề Duyệt cười khan, thầm nghĩ tên Mộ Thần này thật ngu ngốc, Bạch Diên Tinh vẫn luôn là như vậy đấy.

Bạch Tề Duyệt nhìn Diệp Thạch, trong tay Diệp Thạch đích thực là thịt yêu thú bát cấp, lấy thịt yêu thú bát cấp làm đồ ăn vặt, đúng là phung phí của trời.

… …

Mộ Thần ngẫm nghĩ một chút, không có mang theo Diệp Thạch nơi nơi bôn ba, mà mở lại đan điếm.

Sợ sau khi ra bí cảnh sẽ không có thời gian luyện chế đan dược bát cấp, thế nên trong khoảng thời gian này, Mộ Thần luôn luyện chế các loại đan dược bát cấp.

Sau khi biết được tin Mộ Thần mở lại đan điếm, không ít người vì tránh né thú triều trong bí cảnh, trực tiếp cư trú ở bên cạnh đan điếm.

Thôn Thiên Phong, dị hỏa trên người Mộ Thần đều là lợi khí sát quần thể, một khi gặp được thú triều, Mộ Thần sẽ thả Thôn Thiên Phong cùng dị

hỏa ra ngoài, đại sát tứ phương.

Phát hiện ở cạnh đan điếm rất an toàn, người tới ở xung quanh đan điếm càng ngày càng nhiều.

“Lôi vântới, xem ra Mộ Thần lại luyện chế đan dược bátcấp.” Ô Cẩm Tước nhìn không trung.

https://thuviensach.vn

“Từ khidọn đến nơinày, đây đã làlần thứ sáu luyện chế đan dược bát cấp.”

Ô Cẩm Tước chống cằm nói: “Trong số đan dược màMộ Thần luyện ra, có một loại đan dược làĐịchTrầnĐan.”

Địch Trần Đan có thể tinh lọc đan độc, những tu luyện giả dùng quá nhiều đan dược để thăng cấp, trong cơ thể sẽ tích lũy đan độc, Địch Trần Đan có thể thanh trừ đan độc, phần lớn các võ tôn đều đang phải chịu đựng đan độc chế ước, loại đan dược này nếu như lấy ra bên ngoài, đó chính là đánh phá đầu để tranh.

“Quakhông được bao lâu,sợ làtrình độ luyện đancủaMộ thiếusẽđuổi theođan tháp thái thượng trưởng lão.” Một thiếu nữ bên cạnh Ô Cẩm Tước nói.

“Đúng thế.” Ô Cẩm Tước nhìn qua phía đan vân hội tụ.

Mộ Thần tại trong cấm chế mà Diệp Thạch bố trí, luyện đan.

Đám Liệt Hình Thiên hơn mười võ tông, canh giữ bên ngoài sẵn sàng đón quân địch, tính toán chờ lúc đan kiếp đánh xuống thì đi giúp một phen.

Đan kiếp kỳ thật cũng coi như thứ tốt, nhưng Diệp Thạch đang mang thai, Mộ Thần không dám để cho đan kiếp đánh Diệp Thạch quá nhiều, vừa lúc đám Liệt Hình Thiên có ý tương trợ, Mộ Thần liền biết thời biết thế.

Bạch Thiếu Vũ nhìn thấy Mộ Thần được một đám võ tông vây quanh, nhịn không được mà hâm mộ.

Mộ Thần thật sự lợi hại, võ tông trong bí cảnh đều vui lòng phục tùng lấy hắn vi tôn, làm người sống đến loại cảnh giới như Mộ Thần, đây thật sự

là không uổng cuộc đời này.

https://thuviensach.vn

Từng đạo đan kiếp đánh xuống, hơn mười võ tông đồng thời bay lên đối phó đan kiếp, Diệp Thạch đứng trong đám người, bị lôi kiếp bổ hai cái liền lui qua một bên đứng gặm thịt nướng, nhìn mọi người bị đan kiếp đánh.

“Diên Tinh khẩu vị thật tốt.” Bạch Tề Duyệt nhìn Diệp Thạch.

Bạch Thiếu Vũ gật đầu: “Ừ.”

Bên cạnh đan điếm tràn đầy khí tức sinh mệnh, còn thật đưa tới yêu thú bát cấp, Mộ Thần đã sớm muốn giết yêu thú bát cấp làm đồ ăn vặt cho Diệp Thạch, thế nên con yêu thú đột kích này liền bị Mộ Thần và Diệp Thạch liên thủ giết chết, Bạch Tề Duyệt còn nhớ rõ lúc ấy Diệp Thạch vô cùng kinh ngạc nói nhỏ, “Con này sao lại yếu dữ vậy?!”

Bạch Thiếu Vũ hỏi thăm một chút mới biết được, con yêu thú bát cấp đầu tiên Diệp Thạch và Mộ Thần giết lại là Tam Đầu Giao!

“Có thể ăn là phúc, có Mộ Thần ở đây, còn sợ Diên Tinh ăn không nổi sao?”Bạch Tề Duyệt nói.

Bạch Thiếu Vũ gật đầu: “Nói cũng phải.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

306. Chương 306

Một cơn chấn động kịch liệt truyền đến, mặt đất nứt ra từng lỗ hổng lớn.

Diệp Thạch nắm chặt tay Mộ Thần, “Bí cảnhsắp bịhủy diệt.”

Mộ Thần bán ôm Diệp Thạch vào trong ngực.

Thân thể những người còn sống trong bí cảnh đồng thời sáng lên, sau đó liền bị truyền tống ra ngoài.

Diệp Thạch cảm thấy cơn choáng qua đi, liền xuất hiện bên ngoài bí cảnh, bên người lại mất đi bóng dáng Mộ Thần.

Diệp Thạch kinh hoảng một trận, đợi tới khi nhìn thấy Hà Tĩnh Nguyệt quen thuộc bên người, mới thả lỏng một ít, lúc tiến vào bí cảnh, người nào dựa vào gần thì truyền tống ra cũng như thế.

Hà Minh nhìn thấy Mộ Thần bên cạnh mình, sắc mặt tái nhợt, thân thể

không kìm lòng nổi lui qua một ít.

Hà Tĩnh Nguyệt, Cổ Tiểu Nguyệt, Mạnh Tinh Nhi đưa ánh mắt quỷ dị

nhìn Mộ Thần.

Hà Hiền cười khổ nhìn Mộ Thần, tuy rằng Mộ Thần vẫn là võ tông, nhưng thực lực lại tuyệt không yếu hơn ông, lúc trước ông vậy mà lại cảm thấy “Trần Mộc” không bằng Diệp Thạch, ông đúng là có mắt không tròng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch bước nhanh đi ra từ trong đám đệ tử Bạch gia, đứng ở bên người Mộ Thần.

Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ.

Từ lúc Trang Cẩn ra khỏi bí cảnh liền thương tâm muốn chết mà nhào qua một vị trưởng lão Mệnh Tộc, “Tổgia gia,mấy ngườiA Du,APhong đều bị Mộ Thần giếtrồi.”

Trang Cẩn nhớ tới trước khi tiến vào bí cảnh, đám người Mộ Dung Phong vẫn còn thoả thuê mãn nguyện vây quanh cạnh mình, hiện giờ lại chỉ

còn một mình mình cô đơn chiếc bóng, nhất thời bi ai vô cùng.

Diệp Thạch nhíu mày, Trang Cẩn quả nhiên còn sống, đã treo giải thưởng hai viên đan dược bát cấp mà còn không bắt được Trang Cẩn, Trang Cẩn đúng là giỏi trốn!

“Mộ Thần,giaoLinh Thápcủa năm ngườiMộ Dung Phong ra đây!” Một võ tôn Mệnh Tộc mở miệng.

Mộ Thần cười nhạo một tiếng: “Vui nhỉ? Dựa vào cái gì? Vật kia chính là thứ ta lấy đan dược đổi được.”

“Mộ Thần, ngươi vậy mà dám giết người Mệnh Tộc ta!”

“Nếu như bọn họ không chọc tới ta, ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý phản ứng tới một đám rác rưởi bọn họ à?” Mộ Thần không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

“Xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng!” Một võ tôn trưởng lão Mệnh Tộc bổ một chưởng về phía Mộ Thần, Mộ Thần giơ tay lên, đón một chưởng do tên trưởng lão kia bổ ra.

https://thuviensach.vn

Cự chưởng hỏa diễm đánh tới, trưởng lão Mệnh Tộc nén giận bổ ra một chưởng, hai người đồng thời lui về phía sau một bước.

“Vô liêm sỉ!” Trưởng lão Mệnh Tộc thấy mình bị Mộ Thần bức lui, nhất thời giận dữ.

Lão giả lấy ra một cái vòng tròn, áp qua Mộ Thần, phía trên vòng tròn phiêu động ký hiệu, trận văn lóe ra, thoạt nhìn quả thực bất phàm.

Đôi mắt Mộ Thần híp lại, ném ra năm tờ phù thất cấp cực phẩm,

“Bạo!”

“Oanh”, phù chú đánh lên vòng tròn, nhất thời bộc phát ra một cơn nổ

mạnh hủy thiên diệt địa.

Vòng tròn kia ước chừng là bản mạng pháp khí của trưởng lão Mệnh Tộc, vòng tròn vừa bị hủy, trưởng lão Mệnh Tộc đang đối chiến với Mộ

Thần nhất thời hộc máu liên tục.

“Tiểu súc sinh, muốn chết!” Ba võ tôn Mệnh Tộc còn lại vẫn luôn sống chết mặc bây, giờ đồng thời ra tay, công kích về phía Mộ Thần.

Một tòa Linh Tháp thật lớn hiện lên, bảo vệ Mộ Thần.

Cự chưởng hỏa diễm từ trên tay Mộ Thần đánh ra, Mộ Thần lấy một địch ba, chặn công kích của ba võ tôn Mệnh Tộc.

Diệp Thạch biến sắc, Mệnh Tộc thật đúng là không biết xấu hổ, lại xuất động ba võ tôn ra tay với một võ tông như Mộ Thần.

Chợt quyển sách màu hoàng kim hiện ra, “Trảm!”, Diệp Thạch quát một tiếng với nó.

Một trận văn đơn giản lại khó có thể nhìn thấu hiện ra, đánh vào trên người một võ tôn Mệnh Tộc.

https://thuviensach.vn

“Oanh”, trong khoảnh khắc tên võ tôn Mệnh Tộc bị trận văn đánh vào, hắn nổ tung thành một đoàn huyết vụ.

Diệp Thạch ngơ ngác nhìn cảnh này, trái tim đập bịch bịch. Sau khi có được Nguyên Thủy Trận Văn, Diệp Thạch còn chưa kịp thực nghiệm uy lực của Nguyên Thủy Trận Văn, hôm nay vừa ra tay, không ngờ lập tức bạo chết một võ tôn, Diệp Thạch không khỏi tràn đầy kinh ngạc chớp chớp mắt.

Hà Hiền nhìn thấy, kích động cả người run run. Nguyên Thủy Trận Văn, uy lực của Nguyên Thủy Trận Văn quả nhiên khó có thể tưởng tượng.

“Sao có thể?” Hà Tĩnh Nguyệt không dám tin mở to mắt, Diệp Thạch quá mạnh mẽ rồi, tuy nói nàng vẫn luôn biết Diệp Thạch rất lợi hại, nhưng từ khi nào mà Diệp Thạch lợi hại thành như vậy rồi?

Tên võ tôn đối chiến với Diệp Thạch hẳn chỉ là một võ tôn mới tấn cấp, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Mộ Thần, quá mức khinh thị Diệp Thạch, cho nên mới có thể bị Diệp Thạch bạo thành một đoàn huyết vụ.

Nhưng vô luận như thế nào, võ tôn chính là võ tôn, thế mà lại bị Diệp Thạch dùng một chiêu bạo thành huyết vụ, không thể không nói, Diệp Thạch thật sự cường đại, hoặc là nên nói, Nguyên Thủy Trận Văn thật sự

cường đại.

Bạch Thừa Phong trừng lớn mắt, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần:

“Thần Tinh, không ngờ con ngươi bưu hãn vậy luôn.”

Bạch Thần Tinh híp mắt thầm nghĩ, lợi hại không phải là Diên Tinh, mà là Nguyên Thủy Trận Văn.

“Thằng nhóc, ngươi dám!” Một võ tôn khác của Mệnh Tộc vô cùng phẫn nộ bổ nhào tới Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh vung tay áo lên, đánh bay tên võ tôn dám ra tay với Diệp Thạch.

Bạch Thần Tinh vừa ra tay, tên võ tôn Mệnh Tộc kia liền bay ngược ra ngoài.

Bạch Thần Tinh đã nhiều năm chưa ra tay, nhưng hắn là võ tôn cửu tinh hàng thật giá thật, còn tu luyện Luyện Trận Nhập Thể có thể vượt cấp khiêu chiến, những võ tôn bình thường căn bản không phải đối thủ.

“Bạch Thần Tinh, ngươi nhất định phải tranh cũng nước đục này sao?”

Một võ tôn Mệnh Tộc cả giận nói.

“Tuy thằng nhóc Mộ Thần này không nên thân, nhưng lại là con rể của ta, việc này ta không muốn quản cũng không được.” Bạch Thần Tinh sâu kín nói.

“Quy củ Bạch gia không phải là song nhi không cho gả ra ngoài sao, Bạch đạo hữu muốn phá hủy quy củ Bạch gia à?” Tên võ tôn kia lạnh lùng hỏi.

Bạch Thần Tinh nở nụ cười vân đạm phong khinh: “Quy củ Bạch gia không phải là song nhi không thể gả ra ngoài, mà là không thể gả cho phế

vật. Nếu như Mộ Thần gây thất vọng không thêng qua được Bách Luyện Sát Trận, không cần các ngươi động thủ, ta sẽ tự mình xử lí hắn.”

“Bạch đạo hữu đây là nhất định muốn đối nghịch với Mệnh Tộc chúng ta?”

“Một đám các ngươi tuổi cũng đã một bó to, còn cùng hai tiểu bối so đo, không biết dọa người sao?” Bạch Thần Tinh chắp tay sau lưng, giọng nói tràn đầy mỉa mai.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mím môi, lặng lẽ ăn vào một viên đan dược khôi phục nguyên khí.

Trước đấy Diệp Thạch phát động một lần công kích kia, tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng một kích kia cũng cơ hồ tiêu hao nguyên lực của Diệp Thạch không còn một mảnh.

“Bạch đạo hữu, Mộ Thần đã giết Trang Du và đám Mộ Dung Phong, còn đoạt Linh Tháp của mấy người họ, hắn hẳn nên đưa ra một cái công đạo.” Cừu Tranh Vanh cười tủm tỉm nói.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, Cừu Tranh Vanh là tháp chủ đan tháp, người này luôn không nhúng tay vào chuyện của những thế lực khác, lần này thế mà lại đứng ở bên Mệnh Tộc.

Có tháp chủ đan tháp đứng ra, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới lựa chọn của rất nhiều người.

Dù sao thì không có tu luyện giả nào mà tu luyện không cần đan dược.

Ân Nghịch Thiên cười nhạo lên tiếng: “Thiên tài địa bảo trên đời này, có năng lực thì tất nhiên đạt được, mấy tên Mộ Dung Phong kia bảo vệ

không được thì có năng lực đòi công đạo với ai? Lại nói, từ khi nào mà Linh Tháp lại thành vật sở hữu của đám Mộ Dung Phong? Chẳng lẽ là Linh Tháp do mấy tên Mộ Dung Phong đó tạo ra? Ta rất bất ngờ nha, mấy tên phế vật đó có bực bản lĩnh này cơ à.”

Sắc mặt Cừu Tranh Vanh nhất thời biến đổi, ánh mắt không tốt nhìn Ân Nghịch Thiên, trên mặt Ân Nghịch Thiên lại treo nụ cười thong dong.

Ánh mắt Mộ Thần lãnh liệt nhìn Cừu Tranh Vanh.

Diệp Thạch đột nhiên da đầu tê rần, hô to một tiếng: “Cẩn thận!!!”

https://thuviensach.vn

Một bàn tay khổng lồ chợt áp tới Mộ Thần.

Bạch Thần Tinh cùng Ân Nghịch Thiên đồng thời ra tay, chắn trước mặt Mộ Thần, sau đó, bàn tay khổng lồ kia ra hư chiêu, né qua hai người rồi hướng tiến về phía Mộ Thần.

Diệp Thạch rất muốn tiến lên che trước mặt Mộ Thần, nhưng một chút tác dụng cũng không có.

Mộ Thần đen mặt, sớm biết vậy hắn liền không nên cùng đám người Mệnh Tộc nói chuyện vô nghĩa, hẳn nên vừa ra bí cảnh liền truyền tống rời đi, thật ra trước khi hắn tiến vào bí cảnh đã có bố trí liên hoàn truyền tống trận, có thể không dừng truyền tống đi xa ngàn dặm.

Mộ Thần đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, Diệp Thạch và Mộ

Thần đồng thời bị xách qua một bên.

Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết khiến trong lòng Mộ

Thần thoải mái một trận.

Một bạch y nam tử lẳng lặng đứng ở trước mặt Mộ Thần Diệp Thạch, nam tử thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng lại có cảm giác sâu không lường được.

Trên bầu trời chợt hiện ra một hắc y nam nhân, hắc y nam nhân nhìn chằm chằm bạch y nam tử hồi lâu, rồi mới lạnh lùng nói: “Không ngờ

ngươi vẫn còn sống.”

“Ngươi còn chưa chết, ta sao có thể chết?” Vẻ mặt Bạch y nam tử ôn nhuận như ngọc, nghe vậy bình thản nói.

Hắc y nam nhân nhìn Mộ Thần, cười cười nói với bạch y nam tử:

“Hôm nay nhìn trên mặt mũi của ngươi, ta bỏ qua hai tiểu quỷ này một lần.”

https://thuviensach.vn

Bạch y nam tử chắp tay sau lưng, không nói gì, ánh mắt thản nhiên nhìn theo hắc y nam nhân đi xa.

Thình lình xảy ra bạch y nam tử cùng hắc y nam nhân, dẫn đến trong lòng mọi người liên tục kêu to, nhưng ở hiện trường lại không có chút tiếng động.

Bạch Thần Tinh cau mày, Mệnh Tộc quả thật quá không biết xấu hổ, vì đối phó với Mộ Thần, lấy nhiều võ tôn khi ít thì thôi đi, thế mà ngay cả

võ thánh cũng chạy đến.

“Các ngươi đi theo ta.” Bạch y nam tử thản nhiên đảo ánh mắt qua Bạch Thần Tinh, Mộ Thần và Diệp Thạch.

Mộ Thần và Diệp Thạch liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đuổi theo bạch y nam tử, Bạch Thần Tinh thì bước ở phía sau Mộ Thần và Diệp Thạch.

Bạch y nam tử mang theo ba người vào một cái biệt viện, “Phương thuốc Phản Linh Đanđã lấy được?” Bạch y nam tử hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Đã lấy được.”

“Cho ta xem.” Bạch y nam tử nói.

Mộ Thần lấy ra ngọc giản đưa cho bạch y nam tử, bạch y nam tử khắc lại một phần nội dung trong ngọc giản, sau đó cười với Mộ Thần: “Ta nghĩhẳn làcác ngươiđãđoán được, ta làtộc nhân Linh tộc.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Đoán được một chút.”

“Vốn là Linh tộc cũng có phương thuốc Phản Linh Đan, nhưng đã thất lạc trong đại kiếp nạn Linh tộc mấy vạn năm trước.” Trên mặt Bạch y nam tử hiện lên vài phần tiếc nuối cùng thống hận.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút ngạc nhiên hỏi: “Đại kiếp nạn Linh tộc mấy vạn năm là cái gì?”

Trên mặt bạch y nam tử hiện lên vài phần lãnh ý, “Máu huyết Linh tộc đặc biệt, có rất nhiều diệu dụng, có thể đầu cơ kiếm lợi. Năm đó khiến cho rất nhiều chủng tộc mơ ước, Mệnh Tộc cũng ở trong đó, làm cho cả trăm tộc tạo thành liên minh, giết hại hậu duệ Linh tộc, thu thập máu huyết Linh tộc. Linh tộc bất đắc dĩ chỉ có thể ẩn lui núi rừng, mấy vạn năm không ra ngoài.”

Mộ Thần nhíu mày, huyết mạch Linh tộc dễ dàng hấp thu dược lực, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng có lợi cũng có hại.

Bạch y nam tử nhìn Diệp Thạch, ôn hòa cười: “Ngươi hoài thai hai đứa, hai đứa nó đều có tư chất không tồi, phải chú ý đừng để bọn nó bị

đói.”

Diệp Thạch mở to mắt, thì ra y mang song thai sao? Khó trách càng ngày càng mập, “Ta vẫn luôn ăn thịt thú bát cấp.”

Bạch y nam tử cười nhìn Diệp Thạch: “Đúng là có phúc khí.”

Trên mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ đỏ ửng.

Bạch y nam tử lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Mộ Thần, nói: “Ở đây có phương thuốc Thiên Linh Tố Cốt Đan, là một phương thuốc bát cấp trung kỳ, nếu ngươi nghĩ ra cách nào để cho Diệp Thạch ăn được loại đan này trước khi sinh ra hài tử, con của các ngươi muốn đạt tới thánh cấp sẽ

bớt khó khăn hơn rất nhiều.”

“Đa tạ tiền bối.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

307. Chương 307

Bạch y nam tử liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Có phải ngươi tính tìm đan tháp thái thượng trưởng lão để luyện chế đan dược?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Có quyết định này.”

Đúng là Mộ Thần luyện ra đan dược có xác xuất thành công không thấp, nhưng hắn chỉ là luyện dược sư bát cấp cấp thấp, chờ đến lúc Mộ

Thần đến bát cấp hậu kỳ thì không biết phải tới khi nào.

Luyện đan thuật của Mộ Thần còn muốn đề cao thì cần phải có truyền thừa, mà những thứ như truyền thừa đan thuật thì đều do đan tháp cùng một ít đại gia tộc luyện đan nắm giữ trong tay, thế nên dù thiên phú Mộ Thần cao tới đâu, nếu không có truyền thừa thì cũng không được.

Nhưng Bạch Thần Tinh vẫn còn đang do dự, chưa kịp quyết định chủ

ý, dù sao bên đan tháp còn chưa đáp ứng hắn thỉnh cầu, với lại linh thảo luyện chế Phản Linh Đan cũng rất khó có được, nếu luyện hư chẳng phải là chặt đứt con đường luân hồi của Khúc Tâm Dương sao.

“Ngươi tốt nhất đừng đi, trừ bỏ lãng phí linh thảo thì sẽ không có lợi ích gì đâu.” Bạch y nam tử lạnh lùng nói.

“Vì sao?” Diệp Thạch không hiểu.

“Bởi vì tên đan tháp thái thượng trưởng lão kia là người Mệnh Tộc.”

https://thuviensach.vn

“Cái gì?!!” Bạch Thần Tinh trừng lớn mắt.

Bạch y nam tử tái nhợt cười: “Mệnh Tộc cường đại tới mức các ngươi rất khó tưởng tượng nổi, ngàn vạn lần đừng xem thường chủng tộc này, tộc nhân của nó trải rộng khắp thiên hạ.”

Mộ Thần siết chặt tay, đan tháp lại có người Mệnh Tộc, “Chẳng lẽ đan tháp tháp chủ cũng là người Mệnh Tộc?”

Bạch y nam tử gật đầu: “Chính xác.”

“Đan tháp có người Mệnh Tộc, vậy bốn Linh Tháp khác có thể cũng có người Mệnh Tộc?” Mộ Thần hỏi.

“Hẳn là đều có.” Bạch y nam tử nhẹ hít một hơi.

Diệp Thạch cắn môi, chuyện này càng ngày càng phiền toái.

“Tiền bối, người ra tay hôm nay có thực lực gì? Người như vậy ở

Mệnh Tộc đại khái có bao nhiêu?” Mộ Thần hỏi.

Bạch y nam tử nhăn mày nói: “Người ra tay hôm nay là võ thánh tứ

tinh, Mệnh Tộc có ít nhất năm sáu võ thánh, cụ thể cũng không rõ lắm.

Mệnh Tộc ẩn cư mấy chục vạn năm, trong tộc đến cùng có bao nhiêu cao thủ, rất khó đánh giá.”

Diệp Thạch bất an nhìn bạch y nam tử: “Nói như vậy, chẳng phải là Mộ Thần đang rất nguy hiểm sao?”

Bạch y nam tử nhìn Mộ Thần: “Có một chút.”

Mệnh Tộc mưu đồ Ngũ Linh Tháp nhiều năm, kết quả hiện tại hai bộ

Ngũ Linh Tháp đều ở trên người Mộ Thần, Mệnh Tộc không “coi trọng”

Mộ Thần mới là lạ.

https://thuviensach.vn

Bạch y nam tử nhìn Mộ Thần, đôi mắt hơi co rút, Mộ Thần xuất hiện, hẳn là có liên quan tới Khúc Tâm Dương, nói đến cũng có chút sâu xa với Linh Tộc bọn họ.

“Không sao, nếu hôm nay tên kia không đắc thủ, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không xuất thủ nữa.” Bạch y nam tử suy nghĩ rồi nói.

Mệnh Tộc dù không kiêng nể thế nào, thì cũng có vài điều phải kiêng kị, Mệnh Tộc dù có cường đại thì cũng không bằng trăm tộc liên minh.

“Tiền bối, ngài có thể làm hộ vệ cho Mộ Thần một vài tháng không?”Diệp Thạch bất an hỏi.

“Hộ vệ?” Bạch y nam tử ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn chặt răng: “Ta biết thân phận tiền bối tôn quý, nhưng Mệnh Tộc từng bước ép sát, ta cũng không có biện pháp nào khác. Mộ

Thần rất có tiền, hắn có thể trả nguyên thạch cho ngài.”

Bạch y nam tử cười: “Không cần, ta sẽ bảo hộ các ngươi đến võ tôn, khi đến cảnh giới võ tôn rồi, hẳn là các ngươi đã có năng lực tự bảo vệ

mình.”

Diệp Thạch âm thầm vui mừng, Mộ Thần bây giờ là võ tông bát tinh, lúc đến cảnh giới võ tôn rồi, đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao?

Diệp Thạch gật mạnh đầu: “Vâng!”

“Nhưng mà, ta có một điều kiện.” Bạch y nam tử nói.

“Vâng?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

“Ta biếtngươi có thể bố tríramột trận pháp bát cấp có thể giúp võ tông đột phá thành võ tôn, còn có Linh Tâm Đan trên tay Mộ Thần.” Bạch y nam tử nói.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng là vậy, tiền bối muốn tagiúptộc nhân LinhTộc thăng cấp?”

Bạch y nam tử gật đầu: “Ừ.”

“Bao nhiêungười?” Mộ Thần hỏi.

“Bangười.” Bạch y nam tử trả lời.

Mộ Thần gật đầu: “Được,nhưng muốnsử dụng trận phápthìnguyên thạch cầntiền bối tựlấy, Linh Tâm Đan cũng cần tiền bối dùng linh thảođể

đổi.”

Bạch y nam tử gật đầu: “Cái này đương nhiên.”

“Kỳ thật trên tay ta còn có một cái minh văn,có chút tác dụnggiúpvõ tông thăng cấp võ tôn.” Mộ Thần nói.

Bạch y nam tử hơi ngoài ý muốn nhìn Mộ Thần: “Đókhông phải là minh văn thất cấp sao?Cũng có hiệu quả giúpvõ tông đột phá võ tôn?”

“Minh văn thất cấp là bản đơn giản hoá, minh văn đầy đủ là minh văn bát cấp.” Mộ Thần nói. Tuy rằng hắn cho đám người Liệt Hình Thiên dùng là minh văn bản đơn giản hoá, nhưng lại không có tác dụng phụ gì.

Bạch y nam tử: “Ngươi là minh văn sư bát cấp?”

Mộ Thần gật đầu: “Xem như là vậy.” Hắn đã ở trong Linh Tháp giả

lập mấy lần, hẳn là không có vấn đề.

Trên gương mặt bạch y nam tử hiện lên vẻ vui mừng, “Rất tốt!”

https://thuviensach.vn

Linh Tâm Đan và trận pháp do Diệp Thạch sáng tạo ra đều chỉ là bát cấp cấp thấp, nếu chỉ có hai thứ này thì vẫn không được bảo hiểm lắm, khi võ tông thăng cấp võ tôn thì không thể khinh thường, dù sao nếu như thăng cấp võ tôn thất bại, lần tiếp theo sẽ càng khó khăn.

… …

Mọi người thương lượng một chút, bạch y nam tử Khúc Thanh Âm cùng ba người Bạch Thần Tinh đồng thời về Bạch gia.

Bạch Thần Tinh vẫn chưa nói cho Mộ Thần Diệp Thạch biết rằng kỳ

thật Bạch gia cũng có võ thánh. Bạch Thần Tinh thật không ngờ, Mệnh Tộc vì đối phó với một võ tông như Mộ Thần lại xuất động võ thánh, thế nên cũng không đi thỉnh vị thái thượng trưởng lão kia trong Bạch gia.

Bạch Thừa Phong đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh bên ngoài,

“Người đâurồi?Sao giờcòn chưavềđây?Chẳng lẽbịtiểu bạch kiểmkiađưa đếnLinhTộcrồi?”

“Cửu đệ, ngươi muốn chết sao?”Bạch Duyệt Phong tức giận. Bình thường nói không lựa lời thì thôi, bạch y nam tử kia chính là cường giả võ thánh đấy! Tuy rằng người kia nhìn thì thấy trẻ, nhưng có thể nói đây chính là một lão quái vật sống hơn vạn năm.

Bạch Thừa Phong chà chà tay, xấu hổ cười: “Là lỗi của ta.”

Bạch Thừa Phong nhìn một đám lão nhân bên người, có chút không cao hứng xoa xoa mũi, “Đại ca, Nhị ca, Tam ca,Tứ ca…Để taởđây chờ là được rồi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, còn không biếtkhi nào Thầnmớivề đâu.”

“ThừaPhong, ngươi đây làý nói gì, đều là người trong nhà, chờ một chútthì có sao?” Bạch Minh Phong lên tiếng.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong nhíu mày, đám hỗn đản này đều là đến đoạt đan dược với mình.

“Về rồi.” Bạch Minh Phong hưng phấn nói.

Bạch Thần Tinh đi ở phía trước, Diệp Thạch và Mộ Thần tay dắt tay đi ở phía sau Bạch Thần Tinh, vị bạch y nam tử lúc trước ra tay thì đi ở sau cùng.

Bạch Thừa Phong nhìn khuôn mặt tròn vo của Diệp Thạch, nói:

“Thịtyêu thú bát cấp quả nhiên dưỡng người.Nhìn xem, khuôn mặt nàycủaDiên Tinh được dưỡngtớibóng loángnon mịn luôn này.”

Mọi người không để ý tới Bạch Thừa Phong, cả đám liền dũng mãnh đi tới phía Bạch Thần Tinh.

“Diên Tinh, ngươi thật lợi hại, tìmtìm cái là ra được mộtluyện dược sư

bát cấp!”

“Mộ thiếuđúnglà tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khó trách Diên Tinh lúc nào cũng nhớ thương mãi không quên.”

“Mộ thiếu,ở trongbí cảnh ngươi luyệnrađượcnhiều đan dược bát cấp như vậy, xác thựckhiến đámđan tháp kiamất mặt, làmmấygia hỏakia kinhhãi không nhẹnha!”

“Mộ thiếu, mấy tên Mệnh Tộc kia quả là không biết kiêng nể gì, ra tay không hề biết xấu hổ. Ngươi yên tâm, Bạch gia chúng ta cũng không phải dễ chọc!”

…

Mộ Thần khóe môi nhếch lên, thong dong cùng Bạch gia hàn huyên.

… …

https://thuviensach.vn

Trận pháp tháp.

“Ông nội, Mộ ThầntớiBạch giaở rồi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Hiền nói: “Trong dự kiến.”

Giá trị con người của Mộ Thần vừa nhìn là hiểu ngay, người Bạch gia dù có tự cho mình rất cao thì cũng không có khả năng đẩy một luyện dược sư bát cấp tuổi còn trẻ như vậy ra khỏi cửa.

Hà Tĩnh Nguyệt suy nghĩ rồi nói: “Ông nội,ngài thấyMệnh Tộc sẽ

cònra tay vớiMộ Thầnnữa không?”

Hà Hiền lắc lắc đầu: “Hẳn là sẽ không, lần trước nếu Mệnh Tộc đắc thủ thì thôi, nhưng lần đấy lại thất thủ, trong ngắn hạn hẳn sẽ không xuất thủ, nhưng nếu như Mộ Thần và Diệp Thạch rời khỏi Bạch gia thì rất khó nói.”

“Xuất động võ thánh đối phó với võ tông, Mệnh Tộc thật quá khoa trương mà.” Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày.

Võ thánh vẫn luôn là nhân vật thần thoại trong lòng Hà Tĩnh Nguyệt, nhưng Mệnh Tộc lại… Hà Hiền cười khổ một chút: “Ngươi cũng thấy đấy, đám võ tôn Mệnh Tộc căn bản không phải đối thủ của Mộ Thần, mà Bạch Thần Tinh lại còn có ở đó.” Nếu không xuất động Võ thánh, danh dự Mệnh Tộc liền bị quét sạch! Nhưng bây giờ có xuất động cũng như nhau.

Hà Tĩnh Nguyệt mím môi: “Ta không nghĩ tới Cừu Tranh Vanh lại đứng ở bên Mệnh Tộc.”

Hà Hiền cười lạnh: “Đan tháp bởi vì có luyện đan thuật cao siêu mà được vạn người kính ngưỡng, nhưng Mộ Thần lại xuất hiện đánh vỡ sự cân bằng này.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt: “Luyện đan thuật của Mộ Thần đích xác tiến bộ quá nhanh.”

“Hơn phân nửa là có liên quan tới Linh Tháp.” Hà Hiền bình tĩnh nói.

Hà Tĩnh Nguyệt híp mắt, Mệnh Tộc vì Linh Tháp mà phí biết bao nhiêu tâm sức, Linh Tháp nhất định có diệu dụng gì đó.

Hà Hiền nhẹ hít một hơi: “Linh Tháp đã nhận chủ.” Nếu người khác cường đoạt, Linh Tháp sẽ tùy ý niệm Mộ Thần mà nổ tung, nhưng có vẻ

như Mệnh Tộc có nghiên cứu rất sâu về Linh Tháp, có lẽ đám người đó có biện pháp kéo Linh Tháp ra.

“Mộ Thần đúng là số mệnh nghịch thiên!” Hà Tĩnh Nguyệt hâm mộ

nói.

“Mộ Thần có xông vào Bách Luyện Sát Trận chưa?” Hà Hiền hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Vẫn chưa, nghe nói Mộ Thần cũng không để ý xông vào một lần,nhưng ngườiBạch gialạinóilàkhông vội.”

Một đống người Bạch gia quấn Mộ Thần luyện đan, Mộ Thần nào có thời gian xông Bách Luyện Sát Trận!

Nghe nói không chỉ có người Bạch gia, võ tôn từ khắp nơi đều tới cửa lôi kéo làm quen với Bạch gia, muốn từ trong tay Mộ Thần mua được một chút đan dược.

Dưới loại tình huống này, Bạch gia làm sao có thể để Mộ Thần đi xông Bách Luyện Sát Trận kia, nếu như Mộ Thần thật sự chết ở trong đó thì làm thế nào? Tuy rằng lấy năng lực của Mộ Thần thì hơn phân nửa là sẽ

không.

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt từ trong biệt viện Hà Hiền đi ra, liền nhìn thấy có vài trận pháp sư tụ lại với nhau, vẻ mặt kích động đàm luận chuyện gì đó.

“Đang nói chuyện gì vậy?” Hà Tĩnh Nguyệt hứng thú hỏi.

“Chúng ta đang nói chuyện Mộ Thầnđưa sính lễ choBạch gia!” Một thiếu nữ trả lời.

Hà Tĩnh Nguyệt tò mò:“Sính lễ?Mộ Thần đưa cái gì?”

“Hai mươi viên đan dược bát cấp!” Thiếu nữ kia là Mã Hiểu Như, nàng hâm mộ nói.

“Hai mươi viên?!”Hà Tĩnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

“Đúng vậy! Nghe nóikhisính lễđưa qua, Mộ Thầnvẫn bình thường, ngược lại Diên Tinh thiếu gia đau lòng thay Mộ Thầnđếnnghiến răng, kêu Mộ Thầnđưa ít thôi.” Mã Hiểu Như nói.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đây đúng là chuyệnBạch Diên Tinh sẽ

làm.”

“Nghe nóithật ra ban đầuMộ Thần chuẩn bịkhông chỉ hai mươi viênđan dược bát cực,nhưngvì sợ Diên Tinh thiếu gia có ý kiến, mới giảmxuống cònhai mươiviên.” Mã Hiểu Như vô cùng hâm mộ.

Hà Tĩnh Nguyệt cười: “Bạch Diên Tinhđúng là cóphúc khí!”

Mã Hiểu Như gật đầu đồng ý: “Phải đó. Ta nghe nói Diên tinh thiếu gia mang thai song sinh tử, Bạch gia và Linh Tộc đều rất coi trọng.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

308. Chương 308

“Mộ Thần, ngươi thấy mấy thứ này đủ chưa?” Bạch Thừa Phong đưa đôi mắt trông mong nhìn Mộ Thần, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ.

“Cũng được.” Mộ Thần gật đầu.

Thứ Bạch Thừa Phong đưa cho Mộ Thần chính là nguyên liệu để khắc minh văn bát cấp – minh văn giúp võ tông thăng cấp võ tôn.

Lúc minh văn bát cấp thành hình sẽ dẫn phát lôi kiếp, bởi vậy không thể trực tiếp khắc lên trên người, đầu tiên phải làm thành Minh Văn Phù, sau đó mới để lên trên người.

Nếu thuận lợi mà nói, một tờ Minh Văn Phù đủ cho ba người sử dụng.

Bạch Thừa Phong chà xát tay, cười lấy lòng: “Vậy ngươi xem thử, có Linh Tâm Đan, phù chú, cộng thêm trận pháp của Diên Tinh, như thế ta có khoảng mấy thành nắm chắc thăng cấp võ tôn?”

“Cỡ năm thành.” Mộ Thần suy tư một chút rồi nói.

“Vậy là có năm thành thăng cấp thất bại sao?” Bạch Thừa Phong vội hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Có bốn thành là ngươi bị lôi kiếp đánh chết, một thành là thăng cấp thất bại.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong: “…” Thể chất của hắn rõ ràng rất tốt mà, làm sao có thể dễ bị đánh chết như vậy? Mộ Thần thật đúng là biết dọa người. Tuy rằng như thế… “Chuyện này, ngươi thấy có loại đan dược nào tăng cường thể chất không?” Bạch Thừa Phong hỏi.

“Có, nhưng mà bá phụ, ngươi lấy cái gì để đổi?” Mộ Thần ôn nhu cười hỏi.

“Chuyện này…” Bạch Thừa Phong chà xát tay, có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật, ta có một nữ nhi như hoa như ngọc.”

Mộ Thần vẫn tươi cười như hoa hỏi: “Cho nên, ngươi muốn gả nàng ta cho ta?”

Bạch Thừa Phong nháy mắt: “Ngươi thích không?”

“Chuyện này phải hỏi Thạch Đầu thôi, Thạch Đầu thích thì ta thích, Thạch Đầu không thích thì ta không thích.” Mộ Thần dùng vẻ mặt chân thành nói.

Bạch Thừa Phong nháy mắt với Mộ Thần: “Ngươi thật đúng là bị thê quản nghiêm. Nam nhân không ngoại tình thì còn làm nam nhân à, ha ha ha ha…”

“Thừa Phong thúc, chuyện gì mà thúc buồn cười như vậy?” Bỗng một giọng nói âm trầm truyền tới từ sau lưng Bạch Thừa Phong.

Tiếng cười của Bạch Thừa Phong đột nhiên ngừng lại, Bạch Thừa Phong có hơi cứng ngắc quay người lại, “Diên Tinh, ngươi đến đây lúc nào?”

Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng: “Ngay lúc ngài nói rằng ngài có một nữ nhi như hoa như ngọc.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong “…”

Diệp Thạch oán hận trừng Bạch Thừa Phong, hướng phía Mộ Thần cả

giận nói: “Mộ Thần, Tăng giá cho hắn… Giá tiền tăng gấp bội!”

Bạch Thừa Phong một phen nhào qua ôm lấy đùi Diệp Thạch, khóc một phen nước mắt nước mũi, “Diên Tinh a! Thúc thúc chỉ là cùng vị này nhà ngươi đùa một chút, thay ngươi khảo nghiệm một chút mà thôi. Ngươi biết mà, thúc thúc một nghèo hai trắng, ngay cả lão bà cũng không có, chứ

đừng nói là nữ nhi.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần nhẹ đỡ trán, sớm đã nghe nói Bạch Thừa Phong là một kỳ

ba, quả là thế thật!

“Các ngươi đang làm gì đó?” Bạch Thần Tinh nhíu mày hỏi.

“Thần Tinh à, đệ mau giúp ta khuyên nhủ Diên Tinh đi, y nói tăng giá cho ta…” Bạch Thừa Phong nhìn thấy Bạch Thần Tinh giống thấy được cứu tinh, vội nói.

Bạch Thần Tinh tức giận nhìn Bạch Thừa Phong, mắng một câu, “Nên thế!”

Bạch Thừa Phong: “…”

… …

Trận pháp tháp.

“Ông nội, lôi kiếptới.” Hà Tĩnh Nguyệt nói với Hà Hiền.

Hà Hiền nhìn lôi kiếp từ trên bầu trời hạ xuống, trên mặt xẹt qua nụ

cười khổ.

https://thuviensach.vn

“Ông nội, lôi kiếpnàylà đan kiếphaylà trận pháp kiếpvậy?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền lắc đầu: “Không giống đan kiếp, cũng không giống trận pháp kiếp,có chút giốngnhư minh văn kiếp.”

Hà Tĩnh Nguyệt nhướng mày: “Minh văn?”

Hà Hiền gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói Mộ Thần đang nghiên cứu một loại minh văn bát cấp có thể giúp võ tông đột phá võ tôn, xem ra đó là thật.” Linh Tâm Đan, Linh Tông Trận, cộng với minh văn này, có ba loại thủ đoạn đó, nói không chừng Mộ Thần có thể tăng số lượng võ tôn.

Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu võ tông dừng lại trên con đường thăng cấp võ tôn, nếu như Mộ Thần có thể làm được, như vậy… hắn, thật sự là quá đáng sợ.

“Minh văn thuật của Mộ Thần cũng đến bát cấp rồi sao? Hắn mới hai mươi tuổi mà thôi, có khả năng sao?” Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm.

Hà Hiền cười khổ: “Không có gì là không có khả năng.” Năm đó khi Diệp Thạch nói tới Mộ Thần không gì không làm được, ông cũng không tin, kết quả không phải là Mộ Thần đã xuất hiện đấy sao?

Trong trận pháp tháp có rất nhiều người nhìn lôi kiếp trên bầu trời, chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

“Tinh Nhi, đang nhìn cái gì đấy?”Cổ Tiểu Nguyệt đi đến bên cạnh Mạnh Tinh Nhi hỏi.

Mạnh Tinh Nhi nhìn lên không trung, mê mang nói: “Lôi kiếp lại tới.”

Cổ Tiểu Nguyệt nói: “Nghe tháp chủ nói, lôi kiếp này là minh văn kiếp.”

https://thuviensach.vn

Mạnh Tinh Nhi nhăn mày, có hơi buồn nói: “Minh văn sao?Ta còn tưởng rằng là đan kiếp đâu.”

Cổ Tiểu Nguyệt an ủi Mạnh Tinh Nhi: “TinhNhi, ngươi đừngnghĩ

tớihắnnữa.”

“Ừm.” Mạnh Tinh Nhi thở dài gật đầu, chênh lệch quá lớn, người kia chưa bao giờ thuộc về nàng.

… …

Bạch gia.

“Tam trưởng lão, đây là Mộ Thầnkiasao?” Bên người Khúc Thanh Âm là ba thiếu niên, hai nam một nữ, Khúc Giang Phong mở miệng hỏi.

Khúc Thanh Âm gật đầu: “Không sai.”

“Nghe nói Mệnh Tộc tại trênngườingườinàyănthiệt thòi lớn, thoạt nhìnhắnkhông giống như làngườitâmngoan thủlạt, bày mưu nghĩ kế.” Khúc Tuyền nói.

Khúc Thanh Âm bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo,hắnrấtkhông đơn giản.”

“Tam trưởng lão, Khúc Tâm Dương thật sự hoàn thành nghịch thiên cải mệnh?” Khúc Linh Vũ chợt hỏi.

Khúc Thanh Âm gật đầu: “Đúng.”

Đám người Khúc Linh Vũ hai mặt nhìn nhau. Năm đó huyết mạch Linh Tộc cũng là phân ba bảy loại, huyết mạch càng thuần, năng lực bói toán càng cao, hoặc là thiên phú tu luyện càng cao.

https://thuviensach.vn

Năm đó Linh Tộc gặp đại kiếp nạn, Linh Tộc bất đắc dĩ đành ẩn lui núi rừng. Vào khi đó, vì bảo hộ đại bộ phận tộc nhân Linh Tộc, Linh Tộc bất đắc dĩ tráng sĩ đoạn cổ tay, chặt đứt liên hệ với rất nhiều tộc nhân Linh Tộc huyết mạch thấp kém.

Mười mấy vạn năm trôi qua, tộc nhân Linh Tộc lưu lạc bên ngoài không ngừng lai máu, huyết mạch càng ngày càng loãng, nhưng mà, Khúc Tâm Dương lại hoàn thành nghịch thiên cải mệnh!!

Trong Linh Tộc, có thể nghịch thiên cải mệnh cũng chỉ có ít ỏi vài người.

Khúc Thanh Âm nhìn Mộ Thần, bất đắc dĩ mà lắc đầu, mệnh đồ của Mộ Thần, ông hoàn toàn không suy tính được, mà người khó suy tính ra, tuyệt đối không thể khinh thường.

“Tam trưởng lão, hắn thật sự có thể giúp chúng ta thăng cấp võ tôn?”

Khúc Linh Vũ hỏi.

Khúc Thanh Âm gật đầu: “Hẳn là có thể.”

Tiếng lôi kiếp ầm ầm vang lên trên không trung Bạch gia, hấp dẫn không ít tầm mắt.

“Có vẻ như là Bạch Thừa Phong sắp thăng cấp võ tôn.” Tổ Dương nói.

Từ sau khi đám người Tổ Dương từ trong bí cảnh đi ra, từng người bọn họ lại thành nhân vật phong vân trong gia tộc, nhưng bọn họ lại ở tại phụ cận Bạch gia không rời đi.

“Võ tônsao,không biếtkhi nàotamớicó thể thăng cấp võ tônđây.”

Thang Phóng vô cùng mong đợi nói.

https://thuviensach.vn

Mục Phong Bắc cười nhạo một tiếng: “Không biết là aimấy tháng trước khóc một phennước mắtnước mũi, nói thăng cấp võ tôngxongliền không còn sở cầu.”

Thang Phóng xấu hổ cười: “Đềulàchuyện cũ năm xưa, cònnói tớinó làmgì.Ngườiluônphảinhìnvềphía trước.”

Ngôn Vọng Lâu nhìn lên lôi kiếp: “Nghe nói Mộ Thầnđãnghiên cứu ra minh văn bát cấp trợ giúp võ tôngthăng cấpvõ tôn.Có ba loại thủ đoạn đan dược, trận pháp, minh văn, hẳn là có thể đem tỷ lệ võ tông cửu tinh thăng cấp võ tôn đề caolênnămthành.”

Mục Phong Bắc co mắt, “Nămthànhsao?!Đúng là quá chất!”

Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt dừng lại ở võ tông cửu tinh, năm thành cơ hội như thế này thật sự phải khiến người khác sợ

hãi.

“Nếu không phải hiện tại Bạch gia có võ thánh tọa trấn, chỉ sợ đại môn đềuđã bịmọingười hủymất rồi.” Lô Vân cười.

“Cáingười Mệnh Tộclúc trướcxác thực lợi hại,đólà võ thánh sao?” Tổ

Dương hỏi.

“Đủ lợi hại, cũng đủ vô sỉ.” Mục Phong Bắc nói.

Tổ Dương gật đầu: “Đúng thế.”

… …

Bạch Thừa Phong dưới sự trợ giúp của Mộ Thần mà thuận lợi thăng cấp võ tôn, dẫn tới Trung Châu một mảnh ồ lên.

“Diên Tinh chất nhi,saogần đây không thấy phụ thân ngươi?” Bạch Thừa Phong chắp tay sau lưng hỏi Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Phụ thânđangbế quan.” Diệp Thạch trả lời.

Tuy rằng vị Linh Tộc kia đỡ công kích cho mình từ tên Mệnh Tộc kia, nhưng Mộ Thần vẫn như trước không quá tin tưởng tộc nhân Linh Tộc, Mộ

Thần cảm thấy, ai cũng không dựa vào được, so sánh tới so xuống lui, phụ

thân miễn cưỡng có thể coi như đáng tin.

Vì thế, sau khi Mộ Thần suy tư, hắn tính lấy tốc độ nhanh nhất đẩy phụ thân lên cấp bậc võ thánh.

Mộ Thần thu phụ thân vào Linh Tháp, trong Linh Tháp thời gian chảy chậm, rất thích hợp với phụ thân.

Bộ hài cốt võ thánh bọn họ chiếm được từ trong bí cảnh có thể dùng để thối thể, cực phẩm nguyên thạch chiếm được thì có thể sử dụng cho tu luyện, còn có Nguyên Thủy Trận Văn, chỉ cần cho phụ thân một chút thời gian, võ thánh cũng không phải không có khả năng.

“Bế quan rồi sao, thật đáng tiếc.” Bạch Thừa Phong lắc lắc đầu, vô cùng tiếc nuối mà lẩm bẩm.

Diệp Thạch hồ nghi nhìn Bạch Thừa Phong: “Ngài tìm phụ thân có chuyện gì sao?”

Bạch Thừa Phong gật đầu: “Có chút việc, nhưng cũng không phải đại sự gì.”

Sau khi thăng cấp võ tôn, Bạch Thừa Phong tự động bỏ một thân trang phục khất cái, thay thành một thân áo bào trắng, trở nên trông giống một vị

“cao nhân”.

Diệp Thạch nguyên bản cảm thấy một thân trang phục khất cái kia của Bạch Thừa Phong không được tự nhiên, nhưng sau khi Bạch Thừa Phong thay đổi một thân áo bào trắng, Diệp Thạch lại cảm thấy một thân trang https://thuviensach.vn

phục “cao nhân” này của Bạch Thừa Phong càng thêm không được tự

nhiên.

“Chuyện gì vậy? Nói không chừng ta có thể hỗ trợ.” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Bạch Thừa Phong khụ một tiếng: “Chuyện này, chính là ta và phụ thân ngươi đều là võ tôn, ta muốn tìm phụ thân ngươi luận bàn một chút.”

Vẻ mặt Diệp Thạch cổ quái nhìn Bạch Thừa Phong, thầm nghĩ khó trách mọi người đều nói Bạch Thừa Phong thiếu đòn, một người mới thăng cấp võ tôn mà lại muốn khiêu chiến với một võ tôn cửu tinh.

“Nếu thúc không để ý, không bằng để ta tập luyện với ngài?” Diệp Thạch cười nói.

“Ngươi?” Trên mặt Bạch Thừa Phong hiện lên vài phần khinh thường,

“Ngươi chỉ là một võ tông thất tinh mà thôi, lại còn đang mang thai nữa.”

“Không có việc gì, tiền bối nói ta hoài thai rất ổn, hoạt động một chút cũng không sao.” Diệp Thạch không hề để ý nói.

Một canh giờ sau, Diệp Thạch thần thanh khí sảng đi ra, Bạch Thừa Phong lại mặt mũi bầm dập quay về phòng mình, hủy bỏ lễ mừng Bạch gia chuẩn bị cho hắn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

309. Chương 309

“Tháp chủ đại nhân! Tháp chủ đại nhân!” Tháp Linh ai oán gọi Mộ

Thần.

“Sao?” Mộ Thần thản nhiên hỏi.

“Lão đầu kia tiêu hao quá nhiều nguyên thạch trong Linh Tháp, lão đầu đó chính là một tên bại gia!” Tháp Linh vô cùng buồn bực nói.

Mộ Thần bất đắc dĩ, Bạch Thần Tinh đang ở thời kỳ chính trực tráng niên, tới giờ vẫn được coi là một thanh niên tài giỏi, nghe nói Bạch Thần Tinh rất nổi tiếng, là bạn lữ tuyệt vời trong cảm nhận vô số mỹ nữ ở Trung Châu.

Một người như thế ở trong mắt Tháp Linh lại thành một lão nhân, thật sự là…

“Ta biết, xài thì xài, không sao.”

Mặc kệ nói thế nào thì cũng là nhạc phụ đại nhân của mình! Trên thế

giới có biết bao nhiêu người nham hiểm, tính tới tính lui, có thể tín nhiệm cũng chỉ có vài người, Bạch Thần Tinh tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng Bạch Thần Tinh lại có thực lực cực mạnh trong những người hắn tín nhiệm.

Tháp Linh buồn rầu bảo: “Ta sao lại bị buộc chung với loại chủ nhân không biết tiết chế như ngươi vậy. Mắt thấy Tiểu Kéo Chân Sau sắp sinh ra, https://thuviensach.vn

lại còn là hai đứa, ngươi thế mà còn đưa một lão nhân tiến vào, ngươi có biết cái gì gọi là một vừa hai phải hay không! Hả hả hả…”

“Ngươi cũng một vừa hai phải đi, không phải ta đã kiếm cho ngươi rất nhiều linh mạch rồi sao.” Mộ Thần lạnh giọng nói.

Tháp Linh bĩu môi: “Tháp chủ đại nhân nên nhớ câu ‘miệng ăn núi lở’, ngươi phải nhớ kĩ kiếm nguyên thạch, kiếm nguyên thạch, kiếm thêm nhiều nguyên thạch!”

“Biết!” Mộ Thần bực mình nói. Kiếm nguyên thạch, kiếm nguyên thạch, kiếm thêm nhiều nguyên thạch? Thật ra Tháp Linh muốn làm cho hắn lao lực mà chết phải không.

Nhưng mà, hắn hiện giờ xem như trên có lão, dưới có nhi tử, không kiếm nguyên thạch đúng là không được.

Trong Linh Tháp, Bạch Thần Tinh nhắm mắt ngồi trên giường hàn ngọc, vô số nguyên lực trong nguyên thạch dũng mãnh tràn vào thân thể

Bạch Thần Tinh. Một quyển sách trận pháp lơ lửng trên đỉnh đầu Bạch Thần Tinh, các loại trận văn bao phủ toàn thân Bạch Thần Tinh.

Quanh thân Bạch Thần Tinh thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận kim quang.

Mộ Thần đem thu Tháp Linh về, hết sức chuyên chú vẽ minh văn trên tay.

“Mộ Thần, có mệt không?” Ngay lúc Mộ Thần đang vẽ minh văn thì Diệp Thạch đi đến, thấy Mộ Thần đang bận thì không nhào tới.

“Không sao.” Mấy ngày nay, Mộ Thần trước sau giúp ba người Linh Tộc thăng cấp võ tôn, lần thứ hai trở thành đề tài trà dư tửu hậu cho mọi người Trung Châu.

https://thuviensach.vn

Có thêm ba võ tôn, thực lực Bạch gia nhất thời tăng lên.

“Tâm tình của ngươi rất tốt?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, đầy vui vẻ kể: “Vừa rồi Thừa Phong thúc nói muốn khiêu chiến phụ thân.”

Mộ Thần mỉm cười: “Ta thật không ngờ Bạch Thừa Phong tiền bối lại là một nhân vật anh dũng như thế, trước kia ta đúng là xem thường.”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, bĩu môi: “Cái gì mà anh dũng, không đầu óc thì có!”

Mộ Thần: “…”

“Ta đánh hắn rồi.” Diệp Thạch đắc ý dào dạt kể.

Mộ Thần: “…”

“Ngươi đang hoài thai, không nên múa đao múa kiếm.” Mộ Thần bất đắc dĩ nói.

“Không có nha. Tiền bối nói ta có thể hoạt động, như thế đối với hài tử rất tốt. Ta cũng cảm thấy hai bảo bảo rất vui vẻ, bảo bảo như đang nói với ta: Đánh! Đánh một trận! Hung hăng đánh!” Diệp Thạch siết chặt tay nói.

Mộ Thần: “…” Xem ra hai nhóc con nhà mình chẳng những có thể ăn, lại còn có thể đánh.

… …

Mệnh Tộc.

https://thuviensach.vn

“Đại trưởng lão, Bạch gia đã có ba võ tôn, giờ lại có thêm ba võ tôn mới thăng cấp, nếu cứ tiếp tục mặc kệ Mộ Thần như vậy, chỉ sợ sẽ rất bất lợi với Mệnh Tộc chúng ta.” Cừu Tranh Vanh nói.

Trang Thiên Dương nói: “Ta biết,chỉlà vài võ tôn mà thôi, tức giậnlàm gì.”

“Nhưng mà,nếu cứ mặc kệđểBạch gia tiếp tục kiêu ngạo, chỉ sợsẽ

rấtkhó thu thập.” Cừu Tranh Vanh do dự một chút rồi nói.

Trang Thiên Dương nhíu mày: “Một tiểu quỷ mà thôi, có thểgợi ra được bao nhiêu sóng gió?”

Cừu Tranh Vanh thấy sắc mặt Trang Thiên Dương như vậy, không tiếp tục tranh luận.

“Khúc Thanh Âm cònởBạch gia sao?” Trang Thiên Dương hỏi.

“Vẫn còn, tanhận đượctin tức, Khúc Thanh Âm sẽtheobên ngườibảo vệMộ Thần đếnkhiMộ Thần thăng cấp võ tôn.” Cừu Tranh Vanh vội trả lời.

Trang Thiên Dương cong khóe miệng, “Võ tôn sao? Như vậy vừa lúc.”

Cừu Tranh Vanh có chút khó hiểu nhìn Trang Thiên Dương. Trang Thiên Dương thản nhiên quét mắt nhìn Cừu Tranh Vanh, nói: “Nếu không cóchuyệngìthìngươi không cầnquay vềMệnh Tộc, thân phận của ngươiquáđặc biệt, nếu nhưlàmcho ngườikháchoài nghi sẽ không tốt.”

“Vâng.” Sắc mặt Cừu Tranh Vanh biến đổi, lui ra ngoài.

Trang Thiên Dương thấy Cừu Tranh Vanh đã lui ra ngoài, khóe miệng cong lên, tộc nhân Mệnh Tộc tiêu phí tâm tư trên năm Linh Tháp vượt xa mọi người tưởng tượng.

https://thuviensach.vn

Dùng năm người tinh thông học thuật bất đồng kế thừa năm Linh Tháp chỉ là lựa chọn khi Mệnh Tộc rơi vào đường cùng.

Kế hoạch lúc đầu của Mệnh Tộc là bồi dưỡng ra một người tinh thông năm môn học thuật, năm đó Trang Thiên Dương từng nhận bồi dưỡng như

vậy, đáng tiếc, hắn không thể thành công.

Trang Thiên Dương âm lãnh cười, dùng năm võ tôn đoạt thân năm tiểu quỷ, phiêu lưu thật sự quá lớn, nói không chừng còn mất đi năm cao thủ võ tôn trong Mệnh Tộc.

Nếu hiện tại Mộ Thần đoạt được Linh Tháp, vậy thì trực tiếp đoạt thân Mộ Thần. Nhưng nếu muốn đoạt thân mà nói, tốt nhất nên chờ Mộ Thần thăng cấp võ tôn, nếu không, chỉ sợ thân thể Mộ Thần sẽ không chịu nổi.

“Lão quỷ, ngươi muốn đoạt thân Mộ Thần?” Trang Yêu Nguyệt đi tới hỏi.

Trang Thiên Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Trang Yêu Nguyệt:

“Ngươi đang nói bậy bạ gì?”

“Nếu đã như thế thì tặng Mộ Thần cho ta đi, vừa lúc ta rất có hứng thú đối với thân thể của hắn.”Trang Yêu Nguyệt xoắn một lọn tóc, nói.

“Mộ Thần chính là nam, ngươi đoạt thân hắn xong cũng không sợ biến thành bất nam bất nữ à.” Trang Thiên Dương hừ lạnh.

“Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta đã sớm muốn nếm thử tư

vị nam nhân.” Trang Yêu Nguyệt lạnh lùng nói.

Trang Thiên Dương cau mày, “Giờ đang đối đầu với kẻ địch mạnh, ngươi lại muốn đấu tranh nội bộ sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt híp mắt: “Đại địch? Ở đâu cơ? Ngươi nói mấy võ tôn trong Bạch gia và Linh Tộc sao? Mấy tên đó có thể làm được gì.”

Trang Thiên Dương đen mặt nói: “Ngươi đây là nhất định phải cùng ta tranh?”

Trang Yêu Nguyệt cười cười, nói: “Những thứ khác thì thôi, nhưng còn Mộ Thần, ta tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi!”

… …

Bạch gia.

Diệp Thạch vuốt bụng ngồi cạnh Mộ Thần.

“Thịt khô đủ ănkhông?” Mộ Thần ân cần hỏi han.

Diệp Thạch gật đầu: “Đủ ănrồi.”

Mộ Thần cười: “Đủ ănthì tốt,nếukhông đủ ănthìnhất địnhphảinói với ta.”

“Ừ.” Diệp Thạch nhu thuận đáp.

“Gần đây Mệnh Tộccó vẻsóngêm biển lặng.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nhíu mày: “Bọn họ tạm thời sẽ không xuống tay với ngươi,chờngươitớivõ tôn mới có thể xuống tay.”

Trong mắt Mộ Thần hiện lên dị sắc, “Làm sao ngươi biết?”

Diệp Thạch sửng sốt một chút: “Ta cũng không biết, chỉ là ta có loại trực giác này.”

Mộ Thần híp mắt, chẳng lẽ là, Diệp Thạch thức tỉnh năng lực tiên đoán của Linh Tộc?

https://thuviensach.vn

Khúc Thanh Âm đứng xa xa nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vẻ

nghi hoặc.

Mộ Thần nhìn thấy Khúc Thanh Âm, lập tức đứng dậy chào Khúc Thanh Âm: “Chào tiền bối.”

Khúc Thanh Âm gật đầu đáp, sau đó hỏi Diếp Thạch: “Ngươi nói ngươi cảm thấy sau khi Mộ Thần thăng cấp võ tôn, Mệnh Tộc mới xuống tay với hắn? Loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào?”

“Là vài ngày gần đây.” Diệp Thạch nói.

“Tiền bối, có vấn đề gì sao?” Mộ Thần hỏi.

Khúc Thanh Âm lắc đầu: “Không có, suy đoáncủaDiệp Thạch nhất trívớikết quả ta suy tínhra.”

Mộ Thần híp mắt: “Vì saoMệnh Tộclại làm thế?”

Khúc Thanh Âm nói: “Đại khái là bởi vìtrướcvõ tôn cònchưađạttớiđiều kiệnchovõ thánh đoạtthân.”

Mộ Thần: “TrongMệnh Tộc có người muốn đoạtthânta?”

Khúc Thanh Âm gật đầu: “Đúng thế.” Khúc Thanh Âm nhíu mày,

“Theobiểu hiệncủa quẻ tính,cóhai hổ tranh chấp, ta nghĩngười muốnđoạtthânngươi khôngchỉ cómột.” Mệnh đồ của Mộ Thần ông hoàn toàn không bắt giữ được, nhưng mà mệnh đồ của Mệnh Tộc thì quả thật có thể miễn cưỡng suy tính một chút.

Diệp Thạch mím môi, trong mắt xẹt qua ưu sắc.

“Làmsao đây?” Diệp Thạch buồn buồn.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch: “Không cần quá lo lắng, không phải quẻtínhđãnóisao,sau khita thăng cấp võ tôn Mệnh Tộcmớiđộng thủ,cách lúcta thăng cấp võ tôn còn có một đoạn thời gian.”

Diệp Thạch nhíu mày: “Nhưng mà…Hay là, ngươiđừngthăng cấp võ tôn…”

Mộ Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói cái gì ngốcthế.”

Lúc trước Thạch Kinh Thiên chính là gặp phải loại tình huống này, muốn thăng cấp, lại không dám thăng cấp, khiến cho mình có khúc mắc thật sâu, Mộ Thần đột nhiên cảm thấy, Thạch Kinh Thiên đúng là cường hãn.

“Ngươi vẫn là võ tông cũng không có gì không tốt, ngươi vẫn là võ tôngthìta cũngvẫnthích ngươi.” Diệp Thạch gắt gao nắm tay Mộ Thần nói.

Mộ Thần cười: “Ta biết.” Nếu như Mệnh Tộc thấy hắn vẫn không thăng cấp võ tôn, tuyệt đối sẽ đi chiêu hiểm.

“Hay là, ngươi chờ ta thăng cấp võ thánhrồingươi thăng cấp võ tôn, đến lúc đó, tađãcó thể bảo hộ ngươi.” Diệp Thạch mím môi nói.

Mộ Thần cười: “Yên tâm đi, khôngsao cả, hiện tại ta mớichỉ làvõ tông bát tinh, cáchkhithăng cấp võ tôn còn có thời gian không ngắn, ngươi không cần lo lắng như vậy.”

Diệp Thạch gật đầu, vẫn như trước không che dấu được sầu lo: “Được rồi.”

… …

“Mộ Thần.” Bạch Thừa Phong đi tới gọi Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đầy hứng thú nhìn Bạch Thừa Phong, Bạch Thừa Phong vừa nhìn thấy Diệp Thạch, sắc mặt lập tức trở nên ngượng ngùng.

Bạch Thừa Phong nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ, cường nhân quả là cường nhân, chất nhi nhà mình hung tàn bạo lực, ra tay ngoan độc, Mộ

Thần vậy mà lại vội vàng cưới vào cửa như thế, thật đúng là lợi hại.

“Đây làđồngươi muốn.”Bạch Thừa Phong đưa cho Mộ Thần mấy miếng ngọc giản.

Mộ Thần tiếp nhận ngọc giản dò xét một chút, vừa lòng nói: “Đa tạ.”

Bạch Thừa Phong không để bụng: “Nhấc taymà thôi.”

“Là cái gì vậy?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Một ít ngọc giản tăng cường linh hồn.” Mộ Thần nói.

“Khu đấu giá Đan Khí Cácnhờtanói vớingươi, trong tay bọn họcó TẩyHồnPhấncùngNgưngHồnPhấn.” Bạch Thừa Phong do dự một chút mới nói.

Đôi mắt Mộ Thần sáng ngời, tiếp đó lại nhăn mày hỏi: “Bọn họ muốn cái gì?” Đan Khí Các ở Trung Châu là một tổ chức thương nghiệp rất lớn, trong tổ chức cường giả như mây. Đan Khí Các ở nước ngoài có thể là chi nhánh của nó, nhưng bởi vì cách nhau đã lâu, Đan Khí Các ở Trung Châu và Đan Khí Các ở nước ngoài sớm đã chặt đứt liên hệ.

Biết Mệnh Tộc có khả năng sau khi hắn thăng cấp võ tôn sẽ xuống tay với hắn, trong khoảng thời gian này Mộ Thần cũng không vội đề cao nguyên lực, mà lại dùng càng nhiều thời gian đề cao linh hồn lực cùng rèn luyện thể chất.

https://thuviensach.vn

“Bọn họ muốn ngươi giúp Đan Khí Các thiếu chủ thăng cấp võ tôn.”

Bạch Thừa Phong cười khan nói.

Mộ Thần híp mắt: “Tình huống của thiếu chủ bọn họ thế nào?”

“Từng thăng cấp võ tôn thất bại một lần.” Bạch Thừa Phong nói.

Mộ Thần cười khổ: “Đây làcoitanhưthần tiênà?Nếu nhưphân lượngTẩy HồnPhấnvớiNgưngHồnPhấnkhông đạt đượcmườibình, chỉ

sợlàkhông đủ.”

Bạch Thừa Phong suy tư một chút rồi nói: “Số lượng TẩyHồnPhấnvới NgưngHồnPhấnlà có hạn, bên Đan Khí Các kia nói, chỉ cần có thể thành công, giá cả tùy ngươiquyết.”

Diệp Thạch sửng sốt: “Thổ hàonha!”

“Tháp chủ đại nhân,chuyện này rấttốt,rấttốt, thổ hào tốt nhất!” Tháp Linh tràn đầy hưng phấn mà kêu gào đứng lên.

Diệp Thạch chớp chớp mắt: “Đan Khí Cácgiàu cótớinhư vậy?”

Bạch Thừa Phong gật gật đầu, nói: “Đó là tấtnhiên, Đan Khí Các sừng sữngởTrung Châu,rất cósinh ý, nguyên thạchvô cùng nhiều.”

“Dê béođã đưa lên cửa, không làm thịtsao mà được.” Ánh mắt Diệp Thạch nóng cháy.

Lão hổ chợt chạy ra: “Tiểu bạch kiểm, ngươi không biếtà,gần đâytừngđámtừngđám dê béo đưatớicửa,cho dùmuốnchặtthịt thìcũngphải chọncondênàomập nhất.”

Diệp Thạch ra vẻ sợ hãi cả kinh, vội nói: “Nói đúng, nói đúng.”

Lão hổ đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, ta nói đềulà đúng.”

https://thuviensach.vn

“Đan Khí Các tuyệt đối là dê béo trong dê béo, qua thôn nàylàm sao biếtcó khách điếm không.” Bạch Thừa Phong vội nói.

Lão hổ nhìn Bạch Thừa Phong: “Lão nhân, ngươi nói tốtchoĐan Khí Cácnhư vậy, có phải ănhối lộ từĐan Khí Cáckhông?”

Bạch Thừa Phong: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

310. Chương 310

Bạch Thần Tinh từ trong Linh Tháp đi ra. Diệp Thạch vừa nhìn thấy Bạch Thần Tinh liền cảm thấy quanh thân Bạch Thần Tinh lộ ra một cỗ khí thế siêu nhiên nói không nên lời, giống như là sắp mọc cánh bay thành tiên vậy.

“Phụ thân sắp thăng cấp sao ạ?” Đôi mắt Diệp Thạch lóe sáng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương hỏi.

Bạch Thần Tinh cười trả lời: “Phải.”

“Phụ thân thật giỏi.” Diệp Thạch vô cùng phấn chấn khen.

“Có gì đặc biệt đâu, hừ, ngươi có biết lão gia hỏa này bại bao nhiêu nguyên thạch sao? Tiểu bạch kiểm, ngươi phải đốc xúc Mộ Thần kiếm nguyên thạch, kiếm nguyên thạch, kiếm rất nhiều nguyên thạch! Chỉ biết xài xài xài, các ngươi đúng là bại gia tử…” Kiêng kị thực lực của Bạch Thần Tinh, Tháp Linh chỉ dám truyền âm.

Diệp Thạch đã sớm biết tính cách thần giữ của của Tháp Linh, nghe vậy cũng không cùng Tháp Linh so đo.

“Nhạc phụ có cần người hộ pháp không?” Mộ Thần hỏi Bạch Thần Tinh.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh thong dong nói: “Ta đã thông tri với trưởng bối trong gia tộc, không có vấn đề.”

Mộ Thần híp mắt, rất rõ ràng, vị trưởng bối mà Bạch Thần Tinh đề cập chính là võ thánh trong Bạch gia.

Mệnh Tộc đúng là rất cường đại, nhưng nội tình Bạch gia cũng không kém, trên thực tế, chỉ cần Mộ Thần luôn ở trong Bạch gia, Mệnh Tộc sẽ

không dễ xuống tay với Mộ Thần.

Chỉ là chuyện nhờ Khúc Thanh Âm làm hộ vệ cho Mộ Thần là Diệp Thạch đề nghị, Bạch Thần Tinh cũng không thể phản bác.

Diệp Thạch gật đầu: “Vậy phụ thân cẩn thận.”

“Lão nhân, ngươi thật sự xác định mình có thể thăng cấp sao? Nếu như ngươi thăng cấp thất bại, nhiều nguyên thạch như vậy liền uổng phí rồi.” Tháp Linh lắc lắc thân mình mập mạp, nói lảm nhảm.

Bạch Thần Tinh thản nhiên liếc mắt nhìn Tháp Linh: “Yên tâm.”

Tháp Linh đảo đảo mắt, lên mặt nói: “Ngươi thật làm cho ngườita yêntâm mớilạ ấy.”

Bạch Thần Tinh mặc kệ Tháp Linh, thả người bay tới phía tế đàn của Bạch gia, Mộ Thần và Diệp Thạch rất nhanh cũng bay theo.

Bạch Thần Tinh bay vào trung tâm tế đàn, Mộ Thần và Diệp Thạch thì bị chắn ngoài tế đàn.

“Bị ngăn cản.” Diệp Thạch nói.

Linh quang từ Linh Nhãn bắn ra bốn phía, một trận pháp vô cùng lớn hiện lên trước mắt Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn trận pháp phức tạp này, bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Trận pháp cửu cấp, Diệp Thạch mím môi, trong lòng vô cùng rung động.

Trận pháp bát cấp sẽ không phức tạp như thế, không ngờ tế đàn của Bạch gia lại bị một trận pháp cửu cấp bao phủ, trong lòng Diệp Thạch không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ.

“Khôngsao chứ?” Mộ Thần lo lắng hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Ta khôngsao.” Diệp Thạch âm thầm nghĩ, Bạch gia quả nhiên rất cường đại, khó trách có thể nghiền áp trận pháp tháp nhiều năm.

… …

“Một hồi lôi kiếp sẽ rất lớn, các ngươi không nên đi vào, ở bên ngoài nhìn xemlàtốtrồi.” Một lão giả mặt mũi nhìn rất hiền lành, ánh mắt ôn hòa nhìn hai người, nói.

Tâm Mộ Thần trầm xuống, thẳng đến lúc người này nói chuyện, hắn mới cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, người này thật đáng sợ, nhưng hẳn không phải là địch nhân.

Diệp Thạch quay đầu nhìn lão giả, y cảm thấy trên người lão giả có một cỗ khí chất làm y thấy rất thân thiết.

“Tiền bối, phụ thânta sẽkhôngsao chứ?” Diệp Thạch bất an hỏi.

Lão giả thản nhiên cười: “Yên tâm đi, phụ thân ngươi phúc trạch thâm hậu,sẽ không sao.”

Diệp Thạch nghe vậy thì liền thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

Từng đạo lôi vân hội tụ trên không trung, uy áp hiện ra, làm cho người khác vô cùng sợ hãi.

Tay áo Bạch Thần Tinh bay bay, trận pháp quanh thân phiêu động, nguyên khí tràn tới.

“Thần Tinhvậy mà lạisắpthăng cấp võ thánh, thậtđúnglà không cho những người khác sốngmà.” Bạch Thừa Phong có chút oán giận lầm bầm.

Lão giả tà tà liếc mắt nhìn Bạch Thừa Phong: “Ngươi cũng không kém,chỉ cầntu luyệnthêmmấy ngàn năm, không chừng cũng sẽ có một ngày như vậy.”

Bạch Thừa Phong cười khan: “Lão tổ tông,làm gì màlâutớinhư

vậyđược! Ta cảm thấy lấy tư chất như ta,chỉ cầnquathêmvàichục năm thìcũng là võ thánh. Ngài xem,ta đãlà võ tôn rồi này.”

Lão giả hừ cười hai tiếng, hộc ra hai chữ, “Nằm mơ!”

Bạch Thừa Phong: “…”

Diệp Thạch không chuyển mắt nhìn Bạch Thần Tinh. Từng đạo lôi kiếp thô cỡ thùng nước bổ lên người Bạch Thần Tinh, trên người Bạch Thần Tinh toát ra kim quang, những đạo lôi kiếp ẩn chứa nồng đậm sát khí kia thế mà lại không thể lưu lại miệng vết thương trên người Bạch Thần Tinh.

“Diên Tinh, nhìnphụ thânngươilàm gì? Phụ thân ngươi đẹplắm à?”

Bạch Thừa Phong hỏi.

Diệp Thạch: “…Đẹp.”

Bạch Thừa Phong cười cười: “Phụ thân ngươichính làmộttiểu bạch kiểm,rất biếtlừa tiểucô nương,đã một bó tuổimàcòn có tiểu cô nương thổ lộ

https://thuviensach.vn

vớiphụ thânngươi,đúnglà nhượng nhân đố kỵmà!”

Diệp Thạch: “…”

… …

“Mộ Thần Mộ Thần, phía dưới tế đàn là mộtlinhmạch cực phẩm,linhmạch cực phẩmđó!” Tháp Linh tại bên tai Mộ Thần điên cuồng kêu gào.

Tế đàn bị trận pháp cửu cấp bao phủ, lúc trước Tháp Linh căn bản không có phát hiện điểm này, hiện giờ Bạch Thần Tinh thăng cấp, đại lượng nguyên lực lấy từ nguyên thạch trong linh mạch, rốt cục để Tháp Linh cảm giác được khác thường.

“Thiệt nhiều nguyên thạch, thiệt nhiều thiệt nhiều nguyên thạch!Sovới tất

cả

các

linh

mạchngươi

kiếmđược

cộng

lạicònnhiều

hơnluôn!Thậtquánhiềuquá nhiều!”

“Mộ Thần, cáilinhmạch kia bị trận pháp cửu cấp che lại, ngươinhanhnghĩ biện phápphátrận pháp, giúp talén rútlinh mạch ra đi!”

Mộ Thần nghe Tháp Linh nói, nhất thời có loại xúc động muốn nổi điên. Phá trận pháp cửu cấp? Lén rút linh mạch? Tháp Linh cũng quá để

mắt hắn rồi, với trình độ của hắn hiện giờ, phá một cái trận pháp bát cấp đều chưa chắc chắn, chớ nói chi là trận pháp cửu cấp.

Lui một vạn bước mà nói, dù hắn có khả năng phá được trận pháp cửu cấp kia, thì hắn có thể ở dưới mí mắt võ thánh cường giả Bạch gia mà động thủ?

“Phụ thân thật lợi hại.” Từng đạo lôi kiếp bổ vào Bạch Thần Tinh, Bạch Thần Tinh cung tay thả ra một đám trận pháp tiến lên đón.

https://thuviensach.vn

Lão giả chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói với Diệp Thạch: “Ngươi cũng không tồi, tuổi còn trẻđãcó thể tự nghĩ ra trận pháp bát cấp, thành tựu về sau sẽ khônghềyếuhơnphụ thân ngươi.”

Diệp Thạch đỏ mặt: “Tiền bối quá khen, ta chỉcótrận pháp thuậtlàtốt.”

“Trận pháp thuậtcủa ngươi rấtkhông tồi, thực lựccũngkhông tồi,nhưnglợi hại nhất vẫn là nhãn lực.” Lão giả liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, tươi cười nói.

Diệp Thạch trộm nhìn Mộ Thần, trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng.

“Lão tổ tông,lãotổ tông, tathì sao? Tathì sao? Ngàiđừng chỉ khenDiên TinhvàMộ Thần chứ! Hiện tạichỗ nào cũng có ngườikhen bọn họ,sợ là bọn họ đã nghe nghiều tới mứclỗ taimọckénrồi ấy, ngài cũng khen tađi chứ!”

Bạch Thừa Phong vội nói.

“Ngươi?Ngươi có gì tốtmàkhen?” Lão giả khinh thường mà nói.

Bạch Thừa Phong cười khan, ủy khuất nói: “Ta đãthăng cấp võ tôn.”

Lão giả cười nhạo một tiếng: “Đúng vậy,ngươiđã thăng cấpvõ tôn,lại cònđánh không lại võ tông.”

Bạch Thừa Phong: “…”

… …

Lôi kiếp cứ bổ xuống, trên không trung chợt hiện lên một tòa cung điện thật lớn.

Diệp Thạch nhìn tòa cung điện kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, “Đó là cái gì?”

“Đó là tiểu thế giớicủaphụ thân ngươi.”Lão giả nói.

https://thuviensach.vn

“Tiểu thế giới?” Diệp Thạch hoang mang hỏi.

Diệp Thạch có nghe nói tới thứ này, nhưng theo y hiểu biết, chỉ có tới võ thánh mới luyện thành tiểu thế giới. Tiểu thế giới tự xưng là Nhất Giới, có thể bỏ vật còn sống vào. Chỉ là, phụ thân hiện tại mới thăng cấp võ thánh, trước đó hẳn là không có năng lực luyện chế tiểu thế giới mới đúng.

Lão giả nói: “Phụ thân ngươi năm đó ly khai Trung Châu,sau đóngoài ý muốn đạt được truyền thừacủamột võ thánh trận pháp sư, tiểu thế giớicủa vịvõ thánhkiađượcphụ thân ngươi kế thừa.”

Diệp Thạch trợn tròn mắt, vô cùng hâm mộ: “Phụ thânđúnglà cơ

duyên nghịch thiên.”

Lão giả gật đầu: “Đúngthế, nhưng màngươi cũng không kém.”

“Cũng được ạ.” Diệp Thạch cười.

“Mấy thángrồi?” Lão giả nhìn bụng Diệp Thạch, hỏi.

“Khúc tiền bối nói, hẳn là còn có ba năm.” Diệp Thạch trả lời.

Lão giả: “À, hai hài tử này có huyết mạch Linh Tộc,vớiLinh Tộc,thời gian mang thai càng dài, tư chấtsẽcàng tốt, ngươicứtừ từchờ, không cần phải gấp gáp.”

Diệp Thạch đáp lời, “Vâng.” Từ từ chờ? Khi nào hai hài tử này sinh cũng không phải y quyết định được.

Lão giả nhìn Diệp Thạch một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng về

Mộ Thần.

“Diên Tinh cũng đã mangthai rồi, ngươi tìm thời gianrồithông quaBách Luyện Sát Trận đi.” Lão giả thản nhiên bảo Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nghe lời gật đầu: “Vâng.”

Tuy rằng hắn hiện tại thanh danh cực lớn, nhưng nếu không thông qua Bách Luyện Sát Trận, thì sẽ bị mọi người lên án.

Diệp Thạch nhíu mày chắn trước người Mộ Thần, đầy đề phòng nói:

“Gần đây Mộ Thần rất bận, qua một thời gianmớiđiđược.”

Lão giả nhìn bộ dáng Diệp Thạch bao che thì bất đắc dĩ nói: “Ngươi yên

tâm,

Bách

Luyện

Sát

Trận

đốivớingườikhác

thìnguy

hiểm,nhưngđốivớitrận pháp sư thất cấp hậu kỳ mà nóithìkhông có bao nhiêu nguy hiểm.”

Diệp Thạch vẫn đề phòng nhìn lão giả, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi.

Lão giả bất đắc dĩ: “Trên thực tế, Bách Luyện Sát Trận có thể rèn luyện thể chất, có thể tăng cườngđộchưởng khống đối với trận pháp,cònđề

cao trận pháp thuật.Mười mấy vạn năm trước, trận pháp sư thất cấpcủaBạch gia muốn vào trận pháp này cònphảilàm ra đủ cống hiếnchogia tộc, hiện tạithì… Thời thế đổi thay, đều suy tànhết rồi.”

Diệp Thạch trợn tròn mắt: “Thật sựlàchỗ tốt nhiều, còn không có nguy hiểm?Có chuyện tốt như vậy? TathấyBạch gia không có bao nhiêu người dám vàomả?!”

Lão giả hít nhẹ một hơi: “Sống an nhàn sung sướng quenliềnbắt đầu khôngcó chítiến thủ, hiện tại đệ tử Bạch giacó lá gan quá bé.”

“Lão tổ tông, tathôngquađược này.” Bạch Thừa Phong giơ tay nói.

Diệp Thạch quay qua hỏi Bạch Thừa Phong: “Thúcnóilà thúcthông qua?”

Bạch Thừa Phong vô cùng đắc ý gật đầu: “Đúng vậy!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thở ra một hơi, nói với Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươi đivào đi,ngay cả ThừaPhongthúc cũngthông quađược, ngươi khẳng định không có vấn đề.”

Bạch Thừa Phong: “…”

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

311. Chương 311

Bạch gia.

Khúc Thanh Âm nhìn lôi kiếp trên không trung, trong mắt xẹt qua vài phần kinh nghi cùng tán thưởng.

“Bạch Thần Tinhquả nhiêntới cấp này.” Khúc Thanh Âm vô cùng cảm thán.

Dưới tế đàn của Bạch gia là một trận pháp cửu cấp, trận pháp này có hai loại tác dụng là tụ linh và bảo hộ.

Trừ trận pháp cửu cấp này ra, xung quanh tế đàn còn có bốn cái trận pháp cực phẩm bát cấp có tác dụng mê huyễn và che dấu, năm trận pháp này hoàn mỹ giao hòa với nhau.

Bạch Thần Tinh thăng cấp thanh thế rất lớn, nhưng dưới sự che dấu của năm cái trận pháp, trận lôi kiếp này hiện ra trình độ cũng chỉ tương đương với võ tông thăng cấp võ tôn mà thôi.

“Tam trưởng lão, ta nghe nói lực huyết mạch càngđậm, tố chất thân thể càng tốt, linh hồn trong người càng cao,thìkhithăng cấp, thanh thế

sovớingười khácsẽcàng to lớn, như vậy xem ra, trên thực tế Bạch Thần Tinh cũng không ra làm saocả.” Khúc Tuyền nói.

Khúc Thanh Âm bất đắc dĩ nói “Bịẩn nênkhông thấy thái sơn thôi.”

https://thuviensach.vn

Bạch gia là trận pháp thế gia, trận pháp cao minh như vậy, nếu như võ tôn tầm thường đều có thể nhìn thấu, thế thì Bạch gia sao có thể sừng sững lâu như vậy ở Trung Châu.

Ba người Khúc Linh Vũ nhìn sắc mặt Khúc Thanh Âm, cũng không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần không phục.

Khúc Thanh Âm nhìn lôi kiếp, lại nhìn ba người Khúc Linh Vũ, khóe miệng xẹt qua vài phần cười khổ.

Tư chất ba người Khúc Linh Vũ không tồi, nhưng lại quá mức tâm cao khí ngạo, Linh Tộc và Mệnh Tộc đều từng có tổ tiên là Thần, trong cơ thể

chảy xuôi Thần Huyết, người từ gia tộc có được Thần Huyết khó tránh khỏi có kiêu ngạo.

Thế sự biến chuyển, thương hải tang điền, mấy chục vạn năm đi qua, Thần Huyết tổ tiên lưu lại đã càng ngày càng loãng, nhưng vẫn còn có rất nhiều người trong tộc không thể tự kềm chế mà sa vào vinh hoa năm đó.

Khúc Thanh Âm không có khuyên nhủ, nếu loại thời điểm này mà hắn mở miệng khuyên nhủ, kết quả chỉ là hoàn toàn ngược lại.

Khúc Thanh Âm cúi đầu, lần này Bạch Thần Tinh thăng cấp, nhất định là có Mộ Thần ở trong đó tham gia một chân, nếu không Bạch Thần Tinh hẳn sẽ không nhanh thăng cấp như vậy, Mộ Thần tuy rằng đối với mình rất kính trọng, nhưng cũng nhìn ra được, hắn không tin được mình.

… …

“Ông nội, bên ngoài lạitớilôi kiếp.”Hà Tĩnh Nguyệt chết lặng nói với Hà Hiền.

Hà Hiền thờ ơ: “Lôi kiếptới thì tới thôi,có lôi kiếpkhôngkỳ lạ, khôngcó lôi kiếpmớilà kỳ lạ, từ khi Mộ Thần vào Bạch gia, Bạch gia còn https://thuviensach.vn

có ngày nào khôngcó lôi kiếp không?”

Đan kiếp, trận pháp kiếp, phù chú kiếp, võ hoàng thăng cấp võ tông, võ tông thăng cấp võ tôn, các loại lôi kiếp, cái gì cần có đều có…

Trong mấy ngày nay, Bạch gia có ba người thăng cấp võ tôn, có mười mấy người thăng cấp võ tông, thực lực cả Bạch gia tăng cao nhanh chóng.

Trận pháp tháp nguyên bản đã bị Bạch gia áp chế, hiện giờ càng là bị người so đến trong cống ngầm.

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Nói cũng phải.”

“Lần này là lôi kiếpgì?” Hà Hiền hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu, có chút ngại ngùng nói: “Ta kiến thức nông cạn, không phân biệtđược.”

Hà Hiền có chút ngoài ý muốn: “Ngươi không phân biệtđược?”

Hà Tĩnh Nguyệt: “Đúng vậyạ!”

“Ta đi nhìn xem.” Hà Hiền trầm ngâm một chút, đứng lên đi ra ngoài.

Hà Tĩnh Nguyệt đi theo Hà Hiền ra.

Trên bầu trời lôi quang lóe ra, trong tầng mây nhìn như có Kim Long bay múa.

“Lôi kiếpnày, chẳng lẽlà…?Vận khí Bạch giathậttốt mà!” Hà Hiền nhìn lôi kiếp hồi lâu, lẩm bẩm.

Hà Tĩnh Nguyệt hỏi: “Ông nội, đây là lôi kiếpgì vậy?”

Hà Hiền lắc đầu, nhẹ hít một hơi: “Ta cũng không rõ, bên Bạch gia có tin tứckhông?”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Không hỏi thăm ra được.”

Hà Hiền âm thầm nghĩ, không hỏi thăm ra được? Vậy có khả năng là…

… …

Trong một biệt viện phụ cận Bạch gia.

Cát Tiểu Điệp nhìn lôi kiếp trên bầu trời, có chút mê mang: “Ông nội, đây là lôi kiếp võ tôn thăng cấp võ thánh sao?Thanh thế cũng không lớnlắm.” Chuyện Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh mặc dù là cơ mật, nhưng lấy bản lĩnh của đan tháp thì vẫn có thể nghe được.

Cát Nghị nói: “Bị trận pháp che dấurồi, nếu không thanh thế tuyệt khôngchỉnhư vậy.”

“Bạch giasắp có thêmvõ thánh.”Cát Tiểu Điệp lẩm bẩm.

Cát Nghị híp mắt, năm đó Bạch Thần Tinh phong hoa tuyệt đại, hiện tại vẫn như trước, một khi Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh, chỉ sợ

Mệnh Tộc cũng sẽ thu liễm một chút.

Cát Tiểu Điệp nhíu mày, có chút phiền muộn nói: “Vì saolần trước Tháp chủlạigiúp Mệnh Tộc nói chuyện?”

Cát Tiểu Điệp đối với Mệnh Tộc không có hảo cảm gì, đan tháp vẫn luôn cách xa hậu thế, không nhúng tay vào mỗi thế lực phân tranh, nhưng lần trước Cừu Tranh Vanh lại công nhiên đứng ở một bên Mệnh Tộc.

Tuy rằng chuyện Mộ Thần nhằm vào Trang Du Trang Cẩn có hơi quá mức ngoan độc, nhưng kỳ thật việc này là Trang Cẩn ra tay đầu tiên, nếu không phải Trang Cẩn tìm Bạch Diên Tinh phiền toái trước, Mộ Dung https://thuviensach.vn

Phong lại thiếu chút nữa hại chết Bạch Diên Tinh, thì Mộ Thần cũng không đến mức như thế.

Cát Nghị nhẹ hít một hơi: “Ta cũng không biếtTháp chủđangnghĩgì.”

Thiên tư Mộ Thần như thế, nếu như trưởng thành, tuyệt đối là đáng sợ…

Đan tháp căn bản không cần vì lấy lòng Mệnh Tộc mà đắc tội một người tiền đồ vô lượng như thế.

Thần sắc Cát Tiểu Điệp dịu đi một chút: “Không nghĩ tới thái thượng trưởng lãolạixuất quan, còn đáp ứng thỉnh cầulúctrướccủaBạch Thần Tinh, thậm chícònkhông lấy thù lao, hy vọng như vậy có thể dịu đi quan hệvớiMộ Thần.”

Cát Nghị gật đầu, lo lắng nói: “Hy vọng như thế.” Chỉ là ông cảm thấy cử động này của thái thượng trưởng lão, không phải là vì dịu đi mâu thuẫn với Mộ Thần.

Cát Tiểu Điệp nhíu mày: “Chỉlà…”

“Chỉ là cái gì?” Cát Nghị hỏi.

Cát Tiểu Điệp nhún vai: “Chỉlà, linh dược luyện chế Phản Linh Đan trên tay Bạch Thần Tinh cũng chỉ có một phần, nếu như luyệnhư…”

Nói không chừng, không phải là hóa giải ân oán, mà là thật sự kết thù, Bạch Thần Tinh đối với Khúc Tâm Dương tình thâm vô cùng, nếu như thất bại, chặt đứt sinh cơ của Khúc Tâm Dương, Bạch Thần Tinh tất nhiên sẽ

điên cuồng.

Đan dược bát cấp cao cấp, có luyện dược sư nào có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không luyện hư?!

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh nguyên bản đã rất đáng sợ, hiện giờ lại sắp thăng cấp võ thánh, nếu như một võ thánh nổi điên… Cát Tiểu Điệp lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ tới chuyện đó.

Cát Nghị nhìn lôi kiếp trên bầu trời, tràn đầy sầu lo nói: “Chuyệnnày, nếu thái thượng trưởng lãođápứng, chúng tachỉ đành đứng nhìn thôi.”

… …

Bạch Thần Tinh từ trong tế đàn đi ra, Diệp Thạch kích động thần tình đỏ bừng, “Thật tốt quá, thật tốt quá, phụ thân thăng cấprồi.”

Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng hưng phấn của Diệp Thạch, trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ tự hào.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, phụ thân về sau có thể bảo hộ Mộ Thầnrồi.”

Diệp Thạch vui vẻ nói tiếp.

Bạch Thần Tinh ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn thiên tân vạn khổ

thăng cấp võ thánh, chính là vì làm bảo tiêu cho Mộ Thần sao?

Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch hưng phấn, cũng không nói thêm gì, mang theo Mộ Thần và Diệp Thạch rời khỏi tế đàn.

“ThậpNgũ gia, Diên Tinh thiếu gia,Mộ thiếu, phó tháp chủ Cát Nghịcủađan tháp tới chơi.”

Diệp Thạch nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng, “Người đan tháp?Người đan tháp tới làm gì?”

Mộ Thần khoanh tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Bất kể thế

nào,trướctiêngặp thử đã.” Cát Nghị và Cừu Tranh Vanh không phải là người cùng phe, hẳn không phải là tộc nhân Mệnh Tộc.

https://thuviensach.vn

“Cứcảm thấybọn họlai giả bất thiện.” Diệp Thạch bĩu môi, không cao hứng nói.

Mộ Thần mân môi, trong mắt hiện lên vài đạo hàn quang.

“Cát tháp chủ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa.”Bạch Thần Tinh chắp tay nói.

“Bạch tiền bốiđừng nói thế, Cát Nghị chúc mừng Bạch tiền bối tu vi tinh tiến.” Cát Nghị vội đáp.

Bạch Thần Tinh cười cười, đan tháp hẳn là có được tin tức mình thăng cấp, nhưng hẳn là còn chưa xác định, vì vậy Cát Nghị chỉ nói mơ hồ không rõ.

“Cát tháp chủ vô sự khônglênĐiệnTamBảo, không biếtnaysao lại tới đây?” Bạch Thần Tinh đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Chuyện Mộ thiếutrước đó, đan thápchúng ta vô cùngxin lỗi. Với lại chuyện lúc trước Bạch tiền bối muốn mời thái thượng trưởng lão ra tay luyện chế Phản Linh Đan, thái thượng trưởng lão đã đáp ứng, vì tỏ vẻ xin lỗi, lần này một xu cũng không thu.” Cát Nghị nói.

Mộ Thần tâm trầm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cát Nghị.

Cát Nghị bị ánh nhìn lạnh như băng của Mộ Thần nhìn mà mạc danh kỳ diệu.

Bạch Thần Tinh cười, sắc mặt lại lạnh như băng nói: “Làm phiền thái thượng trưởng lão quan tâm,chỉ làphầnphụ dược Phản Linh Đan cònchưa tìm ra hết, nếu muốntìm hết, chỉ sợ cònphảiquavài nămnữa…”

Cát Nghị sửng sốt: “Không biết cònthiếu loạilinh thảonào, có lẽ đan tháp có thể hỗ trợ thu thập.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh cười nhạt: “Không cần, loạichuyệnnàysao có thể

đểđan tháp lao động.”

Cát Nghị nhìn sắc mặt Bạch Thần Tinh lạnh như băng, trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì.

Cát Tiểu Điệp đi theo phía sau Cát Nghị ra ngoài: “Thái độcủaBạch Thần Tinh thật quái,lúctrước thái độ kiacủahắnnhư là chỉ cần có thể

thỉnhđượcthái thượng trưởng lão ra tay, liền không tiếc hết thảy đại giới, nhưng hiện tạilại cóthái độ một bộ né còn không kịp.”

Cát Nghị híp mắt: “Hình như hắncăn bản chưa bao giờ nghĩtớithái thượng trưởng lão sẽ thành công.”

Cát Tiểu Điệp nhíu mày: “Nhưngluyện dược sư bát cấp cao cấpởTrung Châu chỉ cómột mìnhthái thượng trưởng lão, nếu Bạch Thần Tinh không tìm thái thượng trưởng lão ra taythì hắntìm ai giờ?”

Cát Nghị thở nhẹ: “Có lẽ làhắnđangchờ Mộ Thần.”

“Chờ Mộ Thầnthìphải chờ tới khi nào?Chẳng lẽ hắn không sợcứnhư

vậymẫu phụ của Bạch Diên Tinh sẽ thậtchết?” Cát Tiểu Điệp cắn răng nói.

Cho dù Mộ Thần tinh thải tuyệt diễm, nhưng đợi hắn trở thành luyện dược sư bát cấp cao cấp, cũng còn cần không ít thời gian.

… …

Diệp Thạch cắn chặt răng: “Lão nhân kia lai giả bất thiện.”

Mộ Thần nhẹ gõ mặt bàn: “Cát Nghị hẳn là không có vấn đề.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Ta cũngthấyCát Nghịkhông có vấn đề,ông talà bị ngườikhácmượn dao giết người.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, lúc trước hắn vì thỉnh được thái thượng trưởng lão của đan tháp mà tư thái phóng thấp vô cùng, hiện giờ người ta tìm tới cửa, lại không lấy thù lao, kết quả mình lại cự tuyệt, bên đan tháp khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình làm bộ làm tịch, không coi ai ra gì.

Diệp Thạch rầu rĩ nói: “Cát Nghịthật ngốc.”

Mộ Thần: “…” Không phải là Cát Nghị ngốc, mà là, người khác đều sẽ không nghĩ đến tay Mệnh Tộc lại duỗi dài như vậy, loại tin tức này nếu truyền ra, người khác không chừng còn cho rằng hắn ngậm máu phun người, trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Bạch Thần Tinh híp mắt, chiêu thức này của Mệnh Tộc thật ác độc, mà còn bực nhất chính là, hắn dù có nhìn thấu điểm này, thì cũng không có khả năng giao linh dược cho tộc nhân Mệnh Tộc luyện chế.

“Đan tháp đắc tộithìđắc tội, Mộ Thầnsẽ nhanhtrở thànhluyện dược sư

cửu cấp, một luyện dược sư bát cấp cao cấpthì tínhgì.” Diệp Thạch khinh thường nói.

Mộ Thần: “…” Diệp Thạch thật đúng là để mắt tới hắn!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

312. Chương 312

“Phụ thân, ngày mai Mộ ThầnphảivàoBách Luyện Sát Trậnrồi, ngài cóchuyệngì muốn dặnkhông?” Diệp Thạch mở to mắt nhìn Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh bình thản nhìn Mộ Thần: “Lấy bản lĩnh của ngươi, muốn xông qua Bách Luyện Sát Trậnlà rấtdễ dàng, tachỉdặn là có thểở

trong đóbao lâuthì ởbấylâu, thời gianở trong đócàng dài, trận pháp thuậtcủangươisẽđề caolêncàng nhiều.”

Bạch Thần Tinh dừng một chút lại nói: “Khởi động Bách Luyện Sát Trận cầntiêu haorất nhiềunguyên thạch, đổilạiởmười mấy vạn năm trước, người nào ở trongđólâu cũng bị những người khác ghen tịchết,nhưnghiện tại…” Ở trong đó lâu, sẽ bị người ta cho rằng đã chết.

Mộ Thần vội đáp: “Đa tạ nhạc phụ chỉ điểm.”

Diệp Thạch đầy tò mò hỏi: “Phụ thân, năm đó ngàiở trongBách Luyện Sát Trận bao lâu?”

“Mười ngày.” Bạch Thần Tinh nói.

Diệp Thạch gật đầu, “A” một tiếng: “Mới mườingày sao.”

Bạch Thần Tinh tức giận trừng Diệp Thạch: “Ngươithìbiết cái gì, ta năm đólấythực lực võ tông đi vào, mười ngàylàđã phákỷ lụctrongmấy vạn https://thuviensach.vn

nămcủaBạch gia. Ấn quy củ, ngươi chỉ cần ở bên trongđủsáu canh giờmàkhông chết,thì coi nhưngươi thông qua.Tuy nói ở trongđócànglâu, chỗ tốtsẽcàng lớn, nhưngmà cũngphảilượng sức mà đi.”

Diệp Thạch chuyển mắt, truyền âm nói với Mộ Thần: “Phảicố gắng phákỷ lục củaphụ thânnha!”

Mộ Thần ôn nhu cười với Diệp Thạch: “Yên tâm.”

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch ‘liếc mắt đưa tình’, tức giận hừ lạnh một tiếng.

… …

Bạch gia hiện giờ đang ở nơi đầu ngọn gió, bị vạn chúng chú mục.

Tin tức Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh, Bạch gia tuy không lộ ra, nhưng vẫn bị lan truyền ra ngoài.

Tin tức thái thượng trưởng lão đan tháp nguyện ý luyện đan cho Bạch Thần Tinh không lấy thù lao, Bạch Thần Tinh lại cự tuyệt, cũng lan truyền nhanh chóng.

Cùng lúc đó, tin Mộ Thần tiến vào Bách Luyện Sát Trận cũng bị lan truyền.

“Mộ Thần cuối cùng vẫn vào Bách Luyện Sát Trận, ta còn tưởng rằng Bạch gia sẽbỏ qua chứ.” Liệt Hình Thiên nói.

“Bạch gia là đại gia tộc, cũng không thể nóimàkhông giữ lời phá hủy quy củ, kỳ thật lấy bản lĩnhcủaMộ Thần, đi Bách Luyện Sát Trận ở vài ngày căn bản không phải vấn đề, sở dĩ vẫn luôn không đi,chắclàvìBạch Diên Tinh không yên lòng mà thôi.” Ân Nghịch Thiên thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Trong mắt Liệt Hình Thiên hiện lên vẻ hâm mộ: “Quan hệcủaMộ

ThầnvàBạch Diên Tinh thật sựquátốt,đúnglà ao ướcchếtngườita.”

“Mộ Thần hiện tại bị Mệnh Tộc theo dõi, chỉ sợsốngcũng không tốt lắm quá.” Ân Nghịch Thiên lắc đầu nói.

“Lấy bản lĩnhcủa Mộ thiếu, chắcchắn có thể gặp dữ hóa lành!” Liệt Hình Thiên không nghĩ ngợi liền nói.

“Nghe nói thái thượng trưởng lão đan tháp Mạc Ly Huyền nguyện ý luyện chế Phản Linh ĐanchoBạch Thần Tinh,nhưngBạch Thần Tinhlạicự

tuyệt, nói là linh dược cònchưa kiếm đủ.” Ân Nghịch Thiên nói.

Trong mắt Liệt Hình Thiên hiện lên vài phần kỳ lạ, “Phương thuốc Phản Linh Đan tatừngxem qua, chủ dược ta đã cho Mộ Thần, có mấy vị

phụ dược tuy rằng quý trọng, nhưngmà lấy thực lựccủaBạch giathìtìmdễ

như trở bàn tay.” Cho nên, lời này của Bạch Thần Tinh một chút cũng không thuyết phục.

“Bạch Thần Tinh không tintưởngMạc Ly Huyền.” Ân Nghịch Thiên nói.

Liệt Hình Thiên gật đầu, “Xác xuất Mạc Ly Huyền luyện chế đan dược bát cấpthành công cũng không cao,nguyên liệuluyện chế Phản Linh Đan lại chỉ có một phần, Bạch Thần Tinh không tin Mạc Ly Huyềncũng không có gìlạ.”

“NhưngTrung Châungoại trừluyện dược sư bát cấpcao cấp làMạc Ly Huyền, còn lạiđều làthần longthấy đầu không thấy đuôi, nếu Bạch Thần Tinh không tìm Mạc Ly Huyềnthìtìm ai? Cứ chờ Khúc Tâm Dương sinh cơ

đoạn tuyệt sao?” Ân Nghịch Thiên nghi hoặc.

“Chắc làBạch Thần Tinhđangchờ Mộ Thần,Mộ thiếu luyện đanlần nào cũng thành công, ta cònchưathấyhắn sai lầmbao giờ đâu.” Trong mắt Liệt https://thuviensach.vn

Hình Thiên hiện lên ánh sáng.

Ân Nghịch Thiên bất đắc dĩ: “Ngươi còn thậtcoiMộ Thần thành thần tiênà, Mộ Thần tuy rằng lợi hại, nhưng đan dược hắn luyện chế đều là bát cấp cấp thấp, khoảng cáchtới lúc hắncó thể luyệnrađan dược bát cấp cao cấp cònkhông biết khi nào.”

Liệt Hình Thiên cười cười: “Mộ thiếu mới hai mươi tuổithôi mà đãlà luyện dược sư bát cấp,tanghĩhắntrở thành luyện dược sư bát cấpcao cấpcũngnhanh thôi.”

Ân Nghịch Thiên bất đắc dĩ cười: “Ngươi đốivớihắn ngược lạirấtcó tin tưởng.”

“Tấtnhiên.” Liệt Hình Thiên nói.

“Lần này Bạch Thần Tinh cự tuyệt Mạc Ly Huyềnlàđãtriệt để đắc tội người đan tháp, về sau, Bạch giavàđan tháp sợlà đối đầu.” Ân Nghịch Thiên hơi lắc đầu, đắc tội với đan tháp cũng không phải chuyện gì tốt.

Mấy năm nay đan tháp rất bừa bãi, nhưng đan tháp chưởng khống nhiều luyện dược sư như vậy, mà tu sĩ thăng cấp lại không thoát khỏi đan sư, thế nên mọi người đối với người đan tháp làm vậy liền coi như hợp tình.

Liệt Hình Thiên không để bụng: “Đám luyện dược sưcủa đan tháp luyện đan thuật không ra làm sao, mắtlạicao hơncáiđầu, đắc tộithìđắc tội,cũng không có gìto tát.”

Năm đó Liệt Hình Thiên đến cầu đan tháp, luyện dược sư bát cấp của đan tháp lại nói hắn không có thuốc nào cứu được.

Tên đồ đệ của luyện dược sư kia nói hắn đã thất bại ba lần mà còn muốn thăng cấp võ tông, bảo hắn si tâm vọng tưởng, không biết lượng sức, https://thuviensach.vn

còn khuyên hắn tìm một chỗ trốn đến cuối đời, không cần đi ra ngoài làm mất mặt.

Liệt Hình Thiên lúc trước không nói gì, trong lòng lại tồn rất nhiều khúc mắc với đan tháp.

… …

Đan tháp.

“Ông nội,chuyệnBạch Thần Tinh cự tuyệt thái thượng trưởng lãođã bị

truyền ra.” Cát Tiểu Điệp tràn đầy sầu lo.

Cát Nghị nhẹ hít một hơi: “Ta biết.”

Mạc Ly Huyền đáp ứng không lấy thù lao luyện đan cho Bạch Thần Tinh vốn là chuyện cực bí ẩn, nhưng việc này lại bị truyền ra bên ngoài, còn nháo đến mức mọi người đều biết.

Có rất nhiều người trong đan tháp cảm thấy Bạch Thần Tinh quá mức càn rỡ, Mạc Ly Huyền đều đã đáp ứng rồi, người này lại còn làm bộ làm tịch từ chối, quả thực không biết phải trái. Phải biết là, người khác muốn thỉnh Mạc Ly Huyền ra tay, nếu không lấy ra mấy cái linh mạch là không có khả năng đâu.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người lại không cho rằng như vậy.

Rất nhiều người trẻ tuổi đều cảm thấy Mộ Thần tinh thải tuyệt diễm, Phản Linh Đan giao cho Mộ Thần luyện chế càng bảo đảm hơn.

Thế hệ trước lại cảm thấy thực lực Mộ Thần không đủ, thế hệ trẻ lại cảm thấy Mộ Thần không gì làm không được, luyện chế ra Phản Linh Đan là chuyện sớm muộn gì.

https://thuviensach.vn

Bất kể như thế nào, bởi vì chuyện này, Bạch gia và đan tháp có thể coi như xé rách mặt.

… …

“ThậpNgũ gia.” Một thanh y nam tử đi đến.

Bạch Thần Tinh nhìn người tới, hỏi: “Làm sao vậy?”

“ThậpNgũ gia, gần đây mua sắm đan dượccó chútvấn đề.” Thanh y nam tử có chút xấu hổ thông báo.

Diệp Thạch nhíu mày: “Có chútvấn đề?Vấn đề gì?”

Thanh y nam tử nói: “Đan điếmđãđình chỉ hợp tác cùng Bạch gia.”

Diệp Thạch nhíu mày, tức giận mắng: “Không biết xấu hổ.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, đan viện xuất chiêu rồi sao, “Hủy bỏthìhủy bỏ, cũng không có gìto tát.”

“Nhưng mà,nếu cứ như thế này, đan dược chúng tacần…” Thanh y nam tử do dự nói.

Bạch Thần Tinh lạnh lùng bảo: “Bạch gianuôingươi, là muốn ngươi giải quyết vấn đề, khôngphảilàđểngươilúcxảy ra chuyệnlạiđem vấn đề

giaohếtcho ta.Trướcđấylúc chiasính lễcủacon ta,saochưa thấy các ngươi có ý kiến gì.Vấn đềngươi giải quyết khôngđược thìcứ việc nói,ta sẽ tự thay người có thểgiải quyết vấn đề.”

Sắc mặt thanh y nam tử xanh trắng, “Ta lập tức nghĩ biện pháp.”

Bạch Thần Tinh hừ một tiếng, đôi mắt lạnh như băng.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân,hay làtìm Mộ Thầnnghĩcách?” Thấy thanh y nam tử đã đi ra ngoài, Diệp Thạch hỏi.

“Không cần, luyện dược sư cũng không phảichỉđan tháp mới có, đan dượctrongđan tháp cũng khôngrẻ, trướcđấyhợp tác vớimấyđan điếmkiachỉlà nhìn chiêu bàicủađan tháp thôi, hiện tại nếumọi người đãxé rách mặt, người ta không bánthì mình không mua, không sao cả.”

“Nội tình Bạch gia sovớingươi tưởng tượngthì sâu hơn, khôngphảiđan tháp tùy ý ra taylàcó thể dao động,tên kiatìmtớita, hơn phân nửa là muốn chiếm tiện nghicủaMộ Thần thôi.” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

Luyện đan thuật của Mộ Thần đúng là cường, nhưng hắn chỉ có một người, Bạch gia là một gia tộc lớn như vậy, chẳng lẽ cứ xảy ra chuyện là tìm Mộ Thần nghĩ cách? Huống chi, Mộ Thần bây giờ còn đang trong Bách Luyện Sát Trận.

Diệp Thạch nhíu mày, nói: “Đúng là vô liêm sỉ, chiếm tiện nghicủaMộ

Thần.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Mệnh Tộc còn chưa ra tay, đan tháp ngược lại không kịp đợi mà xuất đầu, thật đúng là mạc danh kỳ diệu.

… …

“Mộ Thần tiếnvàoBách Luyện Sát Trậnđãtám ngày, một chút tin tứccũngkhông có,có phải làđã xảy ra chuyện gìkhông?” Bạch Thiếu Vũ nói.

“Nói bậy bạ gì đấy, đây chính là Mộ Thầnđó!” Bạch Tề Duyệt nói.

“Ta biết hắn là Mộ Thần, hắn rất lợi hại,nhưnghắn có tài hoathì thế

nào, cũng chỉ làmộtvõ tông mà thôi.” Bạch Thiếu Vũ nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Tề Duyệt nhún vai: “Ta nghe nói, ở trongđócànglâusẽcó được chỗ tốt càng lớn, nói không chừng Mộ Thầnsẽở bên trong một năm rưỡithì sao.”

Bạch Thiếu Vũ tức giận nói: “Nói bậy bạ gì đấy? Nghe nóiThập Ngũthúc năm đócũng chỉở bên trong ngây người mười ngàythôi.”

Bạch Tề Duyệt nhíu mày: “Như vậyà.Vậy chắcMộ Thần khôngquabao lâunữa làcó thể đi ra.”

Bạch Thiếu Vũ tràn đầy hoài nghi: “Sao ngươi xác định Mộ Thầnsẽ đi ra được?”

Bạch Tề Duyệt cười nói: “Diên Tinh quan tâm Mộ Thần nhấtmà, nếu Mộ Thần thật sự gặpphảinguy hiểm,yđã sớm vội muốn chếtrồi ấy,xem thử

đi,hiện tạinhìn yyên tâmkìa.”

Bạch Thiếu Vũ gật đầu: “Hình như làvậy.”

“Mấy ngày nay, người đến tìm Mộ Thần nối liền không dứt.” Bạch Tề

Duyệt bất đắc dĩ nói.

Mộ Thần trước khi tiến vào Bách Luyện Sát Trận có trợ giúp thiếu chủ

Đan Khí Các – Cảnh Minh – thăng cấp võ tôn, dẫn tới Trung Châu một mảnh ồ lên.

Đan Khí Các cạnh tranh kịch liệt, phân ra vài phe phái.

Vốn là Cảnh Minh thăng cấp võ tôn thất bại, vị trí thiếu chủ lung lay sắp đổ, nhưng hiện giờ Cảnh Minh thuận lợi thăng cấp võ tôn, liền ngồi vững vàng vị trí thiếu chủ.

Có thể nói, Mộ Thần vừa ra tay liền xoay chuyển thế lực phân bố của Đan Khí Các.

https://thuviensach.vn

Thế lực khác có người giống Cảnh Minh liền lập tức ùa lên, không ít người đều tuyên bố, chỉ cần có thể tiến vào võ tôn, giá cả mặc Mộ Thần khai.

Bạch Thiếu Vũ xoa xoa mũi, nói: “Nếu Mộ Thần thậtsựxảy ra chuyện gìtrongBách Luyện Sát Trận, đại môn Bạch gia chúng ta liềnbịmấy ngườitìm Mộ Thần hủy đimất.”

“Ngươi đừng nóinữa,nếuMộ Thần xảy ra chuyện, đại môn Bạch gia chúng tachưa kịphủy thìDiên Tinhđãtrướctiênhủy xương cốtngươi rồi.”

Bạch Tề Duyệt cười.

“Nghe nóilúcThập Ngũthúccòntrẻ tính tình rất tốt,saotính tình Diên Tinhlạinóng nảy như vậynhỉ?”Bạch Thiếu Vũ có chút bất đắc dĩ.

Bạch Tề Duyệt nhún vai: “Có vị hôn phunhưMộ Thần, tính tình Diên Tinh sao lại tốtđược đây.”

Bạch Thiếu Vũ: “…” Mộ Thần thật sự rất sủng Diên Tinh.

Mộ Thần này cũng đủ quái, từ lần hắn tuyên bố treo thưởng là có thể

thấy được, đó là một nhân vật sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, nhưng một nhân vật như vậy, khi ở trước mặt Diên Tinh lại có chút câu nệ.

Mà Diên Tinh đối với người khác có tính tình rất kém, đối với Mộ Thần thì tính tình lại rất tốt.

Mấy con Thôn Thiên Phong bay bay trước mặt Diệp Thạch, trước khi Mộ Thần tiến vào Bách Luyện Sát Trận có đem mấy con Thôn Thiên Phong có máu huyết bản mạng của Mộ Thần để lại cho Diệp Thạch, nếu như Mộ Thần xảy ra chuyện, Thôn Thiên Phong liền sẽ lập tức tử vong, hiện giờ Thôn Thiên Phong sinh long hoạt hổ, Mộ Thần cũng tất nhiên không sao.

https://thuviensach.vn

“Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút.” Diệp Thạch lấy ra một đống nguyên thạch, nói với mấy con Thôn Thiên Phong bay trước mặt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

313. Chương 313

Bạch gia.

Diệp Thạch không chuyển mắt nhìn Mộ Thần, đầy lo lắng hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào? Có bị thương không?”

Mộ Thần cười với Diệp Thạch: “Ta rấttốt, ngươi không cần lo lắng.”

Từ khi tiến vào Bách Luyện Sát Trận, Mộ Thần liền thử phá giải sát trận trong Bách Luyện Sát Trận.

Linh Tháp đem một đống trận pháp trong Bách Luyện Sát Trận thu vào Linh Tháp bên trong, Mộ Thần tại trong Linh Tháp không phiền không chán không ngừng phân tích, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa đơn giản thành phức tạp, thẳng đến khi hiểu rõ tất cả sát trận.

Tuy rằng ở bên ngoài chỉ qua mười lăm ngày, nhưng ở trong Linh Tháp đã qua mấy tháng.

Sau khi đã quen thuộc với tất cả trận pháp tại trong Linh Tháp, Mộ

Thần liền thế như chẻ tre nhất nhất phá giải sát trận, khiến vài vị lánh đời cường giả trong Bạch gia sợ hãi than liên tục.

“Trận phápthuật của ngươitiến bộthậtnhanh, nếu như đan thuật cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy thì tốt rồi.Nửa tháng tiến trung cấp, một tháng tiến cao cấp. Lúc đó lão quái vật của đan tháp kia thì tính là gì, lão ta đã https://thuviensach.vn

sớm già, thời đại thuộc về lão đã sớm bước qua.” Diệp Thạch nâng cằm, đầy khinh thường mà nói.

Mộ Thần: “…” Sức tưởng tượng của Thạch Đầu càng ngày càng phong phú.

Hắn tiến vào Bách Luyện Sát Trận, tại một mức độ nào đó thì coi như

là đã đạt được truyền thừa trận pháp từ Bạch gia, còn đan thuật nếu như

không chiếm được truyền thừa, muốn bước tiếp là một chuyện không dễ.

“Nào có dễ dàng như vậy, ngươi đùaquá.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch có chút không cao hứng nói: “Ngươi không biếtchứ,trongmấy ngày ngươi bế quan,đám ngườiđan thápcứtới tìm chúng ta phiền toái.”

“Đã giải quyếtchưa?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đã giải quyết.”

Lượng đan dược cấp thấp mà đệ tử Bạch gia cần thật sự rất lớn, sau khi hủy giao dịch với đan tháp, Bạch gia vừa lúc ký kết giao dịch cùng Đan Khí Các, Đan Khí Các đồng dạng cũng kinh doanh đan dược, bán không ít đan dược.

Mộ Thần gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Bạch gia là một gia tộc lớn như

vậy, nếu như ngay cả chút chuyện ấy đều không giải quyết được thì cũng quá mất mặt.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần:“Mộ Thần, nghe nói tiếnvàosát trậncórất nhiều chỗ tốt, tacó nêncũng tiếnvàoBách Luyện Sát Trận tập luyệnkhông?”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Mấytrận pháptrongBách Luyện Sát Trận đãđượcLinh Tháp khắc xuống, Linh Tháp https://thuviensach.vn

có thểgiả lậpBách Luyện Sát Trận, ngươi không cần đi vào Bách Luyện Sát Trận, trực tiếpvàoLinh Tháp làđược.”

Bách Luyện Sát Trận trong Linh Tháp không có nguy hiểm, lại có thể

hoàn mỹ giả lập lực sát thương của Bách Luyện Sát Trận, với lại thời gian trong Linh Tháp chạy chậm, rất thích hợp cho Diệp Thạch.

Duy nhất khuyết điểm chính là phải tiêu hao rất nhiều nguyên thạch, nhưng không sao, nguyên thạch dùng hết vẫn có thể kiếm lại.

Diệp Thạch tràn đầy hưng phấn gật đầu: “Được!”

… …

Tại tửu lâu Tân Nguyệt.

“Biếtgì chưa? Cảnh Minh,thiếu chủ Đan Khí Cáclúctrướctừng thăng cấpthất bạiấy, giờ hắn đãthuận lợi thăng cấp võ tônrồi.”

“Biếtlâu rồi má, việc này đã truyềnnhiều tới mứcmọi người đều biết, bây giờ còn cóai màkhông biết, nghe nói làđượcMộ Thần giúpđỡ.Ngươi nóicoi,Mộ Thần nàycó thể giúp võ hoàng thăng cấp võ tônglà đãđủ đáng sợrồi, không nghĩ tớihắn lạicòn có thể giúp võ tông thăng cấp võ tôn, chậc chậc, người trẻ tuổibây giờ đúng làsóng sau xô sóng trước.”

“Đúng vậy đúng vậy, Mộ Thần thật có thể nói là tuyệt thế kỳ tài, quả

thực không gì làm không được!”

“Nghe nói Mộ Thầnở trongBách Luyện Sát TrậncủaBạch giacảnửa thángmàvẫnchưara,mấy người từngchịuân Mộ Thầntrongbí cảnh đềusắpliên hợp lại thảo phạt Bạch gia,hên saoMộ Thần xuất hiệnlại, ngheđâutrận pháp thuậtcủaMộ Thầnđãbước vào bát cấp trung kỳ.”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thầntuylợi hại, nhưng kỳ thật vẫn làBạch thiếu lợi hại hơn,ythật sự là mệnh vượng phu vượng gia, từ khi Bạch Thần Tinh nhậnvềBạch thiếu, tu vi liền cọ cọ cọtăng lên, Mộ Thầnthìkhông cần nóitới.”

“Bạch Thần Tinhchỉ có mìnhBạch Diên Tinhlàcon trai ruột, Mộ Thần lại làngười yêu, hai người đềusủng Bạch thiếu,mệnhBạch thiếu thật tốtmà.”

Khúc Khôn ngồi trong tửu lâu, yên lặng nghe mấy người bên cạnh nói chuyện, bên miệng treo nụ cười tự hào.

“Bạch thiếu hiện tại mệnhđúnglà tốt, nhưng hơn nửa năm trướcthìkhông tốtlắm đâu.Lúc trước, khi Bạch thiếu vừa tới Trung Châuở

trongtrận pháp tháp, lúc ấycókhông ít người Bạch gia ngáng châny…”

“Đúng đúng,khi đó Bạch thiếucòn làvõ hoàngđãbịba võ tôngđuổi giết, nếu khôngphải Bạch thiếu dùngBạoHoàngĐan, vượt xabìnhthường phát huy, nói không chừng lúc trướcđãchếttrong taybatênvõ tôngkia rồi.”

Một tu sĩ đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói: “Ngheđâubatênvõ tôngkiatrên thực tếlà doBạch Ly Phong,ca cacủaBạch Thần Tinh sai sử.Lý do làBạch Ly Phong muốnlấyLinh Văn Nhãncủa Bạch thiếu.” Cho nên sau lần đó, dưới cơn nóng giận Bạch Thần Tinh liền phế đi Bạch Ly Phong, mà Bạch Ly Phong chính là thân ca ca của Bạch Thần Tinh đó nha.

“Lũ lụtập tớimiếuLongVương, người một nhà khôngnhận rangười một nhà.Nếu nhưlúc trướcBạch thiếu chếttrong tayngườiBạch gia,vậytình trạng hiện giờ sợ là không giốnglúc này.”

“Lúc trướcBạch thiếu bị cho rằng học trộm cấm thuật Bạch gia, ta còn tưởng rằngychếtchắcrồi, nào biết…”

“Bởi vìLuyệnTrậnNhậpThể, Bạch giacòn từng tớitrận pháp tháp làm khó dễBạch thiếu, lúc ấy taởngayđó, Bạch giacórất nhiều ngườiđi,người đi https://thuviensach.vn

đầulàm khó dễBạch thiếu chính làBạchHuy,BạchHuy chính là thân ông nộicủa Bạch thiếuđấy nhé!”

“May saolúc ấy Bạch Thần Tinh đúng lúc đuổi tới, nếu khôngsợ rằng Bạch thiếuđãdữ nhiều lành ít, nếu như chếttrong taythân ông nội,vậythật đúng là…”

“Bạch thiếu cũng thật là kỳ quái,ylà nhi tửcủaBạch tiền bối, đến Trung Châukhôngđitìm Bạch tiền bối,lại ởtrận pháp tháp chịu khổ nửa năm,cómấy lầngặp chuyệncực kỳ nguy hiểm,không biết lúc ấy y tưởng gì!”

“Ai biếtđược.Ta nghe nói,trước khithân phận củaybại lộ, nghĩa nữ

Bạch Cẩm NhạccủaBạch Thần Tinh cùngvớiBạch Nghị cũng không ítlầnchế nhạoy đâu.”

… …

Khúc Khôn ngồi bên cạnh, càng nghe sắc mặt càng đen. Khúc Khôn buông xuống chén rượu trong tay, đi về phía bàn bên cạnh đang đàm luận chuyện Diệp Thạch.

“Hai vị, các ngươi nóilúc trướcBạch Diên Tinh thiếu chút nữa chếttrong tay ngườiBạch gia?” Sắc mặt Khúc Khôn có chút tối tăm.

“Đúng vậy.” Nam tử áo xám đè thấp thanh âm nói.

“Nghĩa nữ Bạch Thần Tinh nơi chốnngáng chânBạch Diên Tinh?”

Gương mặt Khúc Khôn lạnh lùng, tiếp tục hỏi.

“Hìnhnhư cóchuyệnnhư vậy.”

“Bạch Thần Tinh còn cómộtvị hôn thê, cũng không ítlầntìm Bạch Diên Tinhphiền toái?” Khúc Khôn gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi.

https://thuviensach.vn

“Vị đạo hữu này, tu vicủaBạch tiền bối sâu không lường được, ngươi gọi thẳng kỳ danh như vậythật sựrấtkhông lễ phép.” Nam nhân áo đen ngồi cạnh nam tử áo xám nhịn không được nhíu mày nói.

“Ta cònphảigọi hắn tiền bối?Cáitênmơ hồ vô liêm sỉkia á?Hắnnằm mơđi!!” Khúc Khôn giận dữ chửi lên.

Khúc Khôn vừa thốt lên xong, hai nam tử đối thoại cùng Khúc Khôn liền hoảng sợ biến sắc.

“Người nào!?Người nào dámởchỗnày nói hưu nói vượn?!Ngươi là gian tếcủaMệnh Tộcphải không?!” Một thiếu niên thân phục sức dòng chính Bạch gia, lạnh lùng bễ nghễ nói với Khúc Khôn.

Khúc Khôn nhìn thiếu niên vẻ mặt kiêu căng kia, sắc mặt xanh mét.

… …

“Đánh nhau, đánh nhaurồi!” Lúc xung đột phát sinh, đám người Vương Dương vừa lúc ở phụ cận, lập tức liền thấy được.

“Võ tôngkialà aivậy?Thực lực không tồinha!” Hà Tĩnh Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mấy người đang giao chiến.

“Đúng là không tồi,là võ tông lục tinh, lấy một địch nămvẫn khôngrơi xuốnghạ phong, lợi hại lợi hại!” Vương Dương chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

“Thực lựcđúnglà lợi hại,nhưngdám ở địa bàn Bạch gia xung độtvới ngườiBạch giathìcàng lợi hạihơn, ngườiđó cólai lịchgì?” Hà Tĩnh Nguyệt có chút hồ nghi.

“Không biếtnữa,hìnhnhư không cóai nhận thức, nghe người Bạch giakianói là gian tế.” Vương Dương nói.

“Gian tế?” Trong mắt Hà Tĩnh Nguyệt hiện lên vẻ hoài nghi.

https://thuviensach.vn

Vương Dương gật đầu: “Đúng vậy.Nghe nói người này lá gan thực lớn,dámhôBạch Thần Tinh tiền bối làvô liêm sỉ.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Bạch Thần Tinh đều là võ thánh, thế mà võ tông này lại nói không lựa lời như thế.

“Người này nhìn khônggiốnglà gian tế.” Hà Tĩnh Nguyệt cau mày nói.

Vương Dương nhún vai: “Ta cũngcảm thấy không phải,nhưngngười này trước công chúng mắng Bạch tiền bối, người Bạch gia không ra mặt mới kỳ quái.Bạch tiền bối hiện giờ chạm tay có thể bỏng,trongBạch gia aimàkhôngmuốnlộ cái mặt trướcmặtBạch tiền bốiđâu.”

“Cho dù cóý kiếnvớiBạch tiền bối,nhưngnói ra trước công chúng như

vậy, không phải là đầu óc người này có vấn đềđấy chứ?” Cổ Tiểu Nguyệt nói.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn người phía dưới, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ.

… …

Bạch gia.

Diệp Thạch đang ăn thịt khô, đột nhiên bị nghẹn.

Mộ Thần vội vàng đứng lên vuốt lưng cho Diệp Thạch, “Ăn chậm thôi, không cóaiđoạtvớingươi.”

Diệp Thạch ngẩng đầu mãnh liệt nhìn Mộ Thần, lo lắng nói: “Ta cảm thấy có chuyện gìđóđangxảy ra.”

Mộ Thần có chút khó hiểu hỏi Diệp Thạch: “Có chuyện gìđó đangxảy ra?Chuyện gìcơ?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Cái nàythìta không biết, chỉlà cảm thấy như

vậy.”

Mộ Thần nhắm mắt lại, linh hồn lực mãnh liệt tản ra ngoài, cơ hồ

đồng thời linh hồn lực của Bạch Thần Tinh cũng tản ra ngoài.

Linh hồn lực của Mộ Thần vừa hướng ra ngoài quét một vòng, đôi mắt chợt co lại, trên mặt lộ ra biểu tình cười như không cười.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh trầm xuống, cả người phát run.

Diệp Thạch thắc mắc nhìn Mộ Thần: “Thế nào?Làm sao vậy?”

Mộ Thần khẽ đảo mắt nói: “Ông ngoại đếnđây.”

Diệp Thạch lập tức phấn chấn lên: “Thật sao? Ông ngoại đếnđây?Sao ông ngoại đếnđây lạikhôngtớitìm ta?Hiện tạiông ngoại đangở đâu?”

Mộ Thần quay đầu cười với Diệp Thạch: “Ông ngoại cùng người Bạch gia đánh nhau.Ông ngoại càng già càng dẻo dai, lấy một địch năm,mấyngườikiacũng không phải đối thủcủaông ngoại. Thực lực ông ngoại lại đề cao rồi, là võ tông lục tinh.”

Diệp Thạch: “…”

Theo Mộ Thần hiểu biết, lần trước Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh quay về ngoại thành, để lại cho Khúc Khôn không ít tài nguyên tu luyện, nếu không phải như thế, thực lực Khúc Khôn tuyệt đối sẽ không tăng nhanh như vậy.

Bạch Thần Tinh cắn chặt răng, nhanh chóng bay đi.

Mộ Thần cũng mang Diệp Thạch đi theo.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

314. Chương 314

“Đều dừng tay cho ta!!” Bạch Thần Tinh quát một tiếng chói tai, năm võ tông đối chiến với Khúc Khôn đồng thời phun ra máu, Khúc Khôn lại lông tóc vô thương.

Nhìn thấy Bạch Thần Tinh hiện thân, đám tu luyện giả đang xem náo nhiệt cảm thấy ngạc nhiên.

Mộ Thần và Diệp Thạch đi phía sau Bạch Thần Tinh, cũng chạy tới địa điểm giao chiến.

Khúc Khôn hung dữ trừng Bạch Thần Tinh, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Mộ Thần nhìn dáng vẻ tràn đầy phẫn nộ của Khúc Khôn, ở trong lòng yên lặng đốt một ngọn nến cho Bạch Thần Tinh.

“Võ tôngkia vẻmặtthậthungdữ, người nàyđúnglàcódũng khí.” Cố Vân đứng trên lầu quan sát, nói.

“Có thể là người không biết không sợ, cũng không biết người nàytừđâuchạy đến, có lẽ căn bản không biết Bạch tiền bối lợi hạibao nhiêu.” Hà Minh nói.

“Bạch tiền bối xuất hiệnrồi, không nghĩ tớichỉmột võ tôngcũng kinh động tớihắn.” Ánh mắt Vương Dương lóe lóe.

https://thuviensach.vn

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Bạch Thần Tinh phong thần tuấn lãng dưới kia, nhịn không được mà nói: “Bạch tiền bối càng ngày càng soái, những thanh niên gọi là tài giỏikia so vớiBạch tiền bốithìcònkém quá xa.”

“Đáng tiếc, Bạch tiền bốicũng nhưMộ Thần, đềulà hoa đãcó chủ.” Hà Tĩnh Nguyệt có chút bỡn cợt nhìn Cổ Tiểu Nguyệt.

“Thập Ngũthúc,vừa rồi tên nàychửingài, tathấytên nàyhơn phân nửa là gian tếcủaMệnh Tộc.” Một thiếu niên thân mặc cẩm bào nhảy ra, chỉ vào Khúc Khôn nói.

Bạch Thần Tinh hít sâu một hơi, thiếu niên mặc cẩm bào là huyền tôn của một võ tôn trong tộc, ngày thường có chút chơi bời lêu lổng, nhưng do có trưởng bối trong gia tộc sủng, thế nên dù làm việc có chút rêu rao, thì cũng vẫn luôn không gặp phải vấn đề gì lớn.

“Câm miệng!” Bạch Thần Tinh quát lên.

Mộ Thần cúi đầu thầm nghĩ, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!

Thiếu niên mặc cẩm bào có chút ủy khuất nhìn Bạch Thần Tinh, thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh vô cùng khó coi, nhất thời ấp úng không biết nói gì.

“Sao sắc mặt Bạch tiền bốilạ vậy?” Lạc Thành nói.

“Sao tự nhiên talạicảm thấy Bạch tiền bối như có chút sợtênvõ tông kia?” Cổ Tiểu Nguyệt nói thầm.

Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, thè lưỡi nói: “Ta nóigiỡn thôi mà, Bạch tiền bối lợi hại như vậy, sao lại sợ một võ tôngchứ.”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Ta cũng có loại cảm giác này.”

Cổ Tiểu Nguyệt trợn to mắt, thầm nghĩ ngay cả Hà Tĩnh Nguyệt cũng nghĩ như vậy, vậy đó không phải là ảo giác của nàng?

Hà Tĩnh Nguyệt không chuyển mắt nhìn Bạch Thần Tinh, thấy Bạch Thần Tinh có chút do dự đi tới trước mặt võ tông xa lạ kia, cung kính gọi một tiếng: “Nhạc phụ.”

Khúc Khôn hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Bạch Thần Tinh, chắp tay lại bái bái Bạch Thần Tinh, châm chọc khiêu khích: “Xin đừng gọi như vậy, ngài chính là tiền bối, ta còn muốn sống lâu thêm mấy năm đâu, ngài đừng làm ta tổn thọ.”

Cổ Tiểu Nguyệt che miệng không dám tin, “Đó là… Đó là… nhạc phụ

của Bạch tiền bối?”Nàng nói mà, người bình thường làm thế nào dám mắng Bạch Thần Tinh vô liêm sỉ!

Hà Tĩnh Nguyệt híp mắt nghĩ, Diệp Thạch đến từ nước ngoài, mẫu phụ cũng từ nước ngoài, mà người này hơn phân nửa cũng tới từ nước ngoài, khó trách ở Trung Châu chưa từng có ai nghe nói tới người này, ra là đến từ nước ngoài.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn gương mặt Bạch Thần Tinh chợt xanh chợt trắng, trong lòng hiện lên vài phần cổ quái.

Lần đầu tiên Bạch Thần Tinh ở Trung Châu gặp Diệp Thạch là khi Diệp Thạch đang đối mặt với một đám người Bạch gia cưỡng bức, Bạch Ly Phong đối với Diệp Thạch như hổ rình mồi, nếu Bạch Thần Tinh tới trễ một bước, nói không chừng Diệp Thạch đã xảy ra chuyện.

Mà lần đầu tiên Bạch Thần Tinh ở Trung Châu gặp “nhạc phụ”, là khi năm tên võ tông của Bạch gia liên thủ đối phó với “nhạc phụ” của hắn, nếu https://thuviensach.vn

như Bạch Thần Tinh tới trễ một ít, “nhạc phụ” của hắn có thể sẽ xảy ra chuyện.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn sắc mặt Bạch Thần Tinh biến ảo bất định, đột nhiên cảm thấy Bạch Thần Tinh chính là một bi kịch.

Thiếu niên lúc trước nhảy ra chỉ trích Khúc Khôn là gian tế, sắc mặt nhất thời đỏ lên.

“Thạch Đầu.” Khúc Khôn quát Diệp Thạch một tiếng.

“A!Dạ, ông ngoại?” Diệp Thạch nhu thuận gọi một tiếng.

Khúc Khôn phẫn nộ nhìn Diệp Thạch: “Lần trước ngươi trở về sao không có nói, lúcngươiởcảnh giới võ hoàngtừngbị ba võ tông đuổi giết?”

Nếu như sớm biết còn có chuyện như vậy, ông mới không đồng ý để Bạch Thần Tinh mang Khúc Tâm Dương đi đâu.

Diệp Thạch chớp mắt nói: “Những võ tôngđóđềurấtyếu, tavừa ra tay đãxử lýxongbọn họ, cũng không phảichuyệngìlớn.”

Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Không phải chuyện gì lớn? Lúc ấy thiếu chút nữa, thiếu chút nữa…

Khúc Khôn tức giận nhìn Diệp Thạch, “Còndám nói là vừa ra tay đãxử

lýxongbọn họ?Ngươi thiếu chút nữađã bỏ mạng!”

Diệp Thạch: “…”

“Ông ngoại, Thạch Đầu có bảo bảo, ngàiđừnghungvớiThạch Đầu!”

Mộ Thần chắn trước người Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn tức giận: “Ngươi còndámnóivậy?Tức phụcủangươi bị

người khi dễ, ngươi không giúpyxuất đầu sao?Vậy ngươicó tác dụng gì?

Ăn cơm trắng sao?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần có chút vô tội nhìn. Xuất đầu? Xuất đầu như thế nào giờ?

Bạch Ly Phong đã bị Bạch Thần Tinh phế đi, giết gã chỉ là giúp gã sớm ngày giải thoát, chẳng lẽ đi đánh Bạch Thần Tinh một trận? Hắn không phải là đối thủ của Bạch Thần Tinh!

“Xin lỗi ông ngoại, là lỗi của ta.” Mộ Thần vô cùng xấu hổ nói.

Khúc Khôn tức giận mắng Mộ Thần: “Khôngcótiền đồ!”

Mộ Thần: “…” Khúc Khôn nhằm vào nhầm đối tượng rồi hả, hắn rất vô tội mà?

Vương Dương nhìn Mộ Thần, nhịn không được mà nói: “Cửa thành cháy, ao cá bị vạ lây.”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy!” Mộ Thần thật đáng thương, nhưng đối phương là ông ngoại của Diệp Thạch, ông nói cái gì, Mộ Thần đều phải chịu đựng.

Thiếu niên mặc cẩm bào lúc trước chỉ trích Khúc Khôn là gian tế đã bị

dọa ngã trên mặt đất, còn năm tên võ tông giao chiến cùng Khúc Khôn thì thần sắc uể oải cả đám.

Diệp Thạch thấy có vô số người chung quanh xem náo nhiệt, liền nói:

“Ông ngoại, chúng ta trướcrời nơi này đã.”

“Đúng vậy,nhạc phụ, đi về trước đi.” Bạch Thần Tinh nói.

“Đừng gọitanhư vậy,TâmDương có thể gảchongươi hay không cònchưa biếtđâu, lại nói,ngươicònchính là người có vị hôn thê.” Khúc Khôn hung tợn nhìn Bạch Thần Tinh, sắc mặt tối tăm có thể vắt ra nước.

Bạch Thần Tinh vội nói:“Đóđều là hiểu lầm, trướckhitaquen biết TâmDươngthìđã giải trừ hôn ước.”

https://thuviensach.vn

Tuy rằng nhìn Bạch Thần Tinh cực độ không vừa mắt, Khúc Khôn vẫn đi theo Diệp Thạch tới Bạch gia. Mệnh Tộc như hổ rình mồi, Khúc Khôn cũng không dám hành động theo cảm tình.

Đám người chung quanh thấy Bạch Thần Tinh cùng Khúc Khôn rời đi, cả đám sắc mặt cổ quái.

“Đó là…nhạc phụcủaBạchtiền bối.” Nam tử áo xám mở to mắt, hắn là người lúc trước đáp lời Khúc Khôn, trong mắt hắn tràn đầy đều là không dám tin.

Nam nhân áo đen lăng lăng nói: “Khó trách,khó tráchông tadám quở

trách Bạch tiền bối như vậy,thì ralà có quan hệ này vớiBạch tiền bối.”

Nam tử áo xám gật đầu: “Ai nha,vừa rồitanênôm đùimới phải.” Nhạc phụ của Bạch Thần Tinh, ông ngoại của Mộ Thần và Diệp Thạch, đây là cái đùi thô to biết bao!

“Đi nhanh đi.” Nam nhân áo đen kéo nam tử áo xám rời đi, thầm nghĩ, ôm cái gì mà đùi! Không chọc phiền toái đã tốt lắm rồi.

… …

Bạch gia.

“Ông ngoại, ngài sao lại đột nhiên muốn tớiđây?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Thế cụcnước ngoài đềuđãổn định, ta tiếp tục lưu lại cũng khônglàm được gì, ta không yên lòng các ngươi, liền chạy tới thămcácngươi.” Khúc Khôn thản nhiên nói.

Khúc Khôn ngồi trên ghế, ba người Bạch Thần Tinh, Mộ Thần, Diệp Thạch thì đứng ở trước mặt Khúc Khôn.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhìn ba người trước mặt: “Nhanh ngồixuốngđi, ta ngồimàcác ngươi đều đứng,takhông đảm đương nổi.Bạch Thần Tinh ngươi chính là đại nhân vật, ta chỉlàmộttên quê mùa,lại cònlà gian tế, ngươiđứngở

trước mặt tanhư vậy, tacảm thấy rấtngại.”

Bạch Thần Tinh xấu hổ cười, “Nhạc phụ đại nhân, xin lỗi, ta khôngdạy kỹngườiBạch gia.”

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng: “Ngườibênngoài nói ngươi giỏi lắmmà, ngươiđúnglà giỏi lắm! Con của ngươi thiếu chút nữa liềnbịngươi hại chết, ngươi thật giỏi lắm!”

Bạch Thần Tinh vô cùng quẫn bách: “Là lỗi của ta…”

Khúc Khôn quay qua nhìn Diệp Thạch, chỉ vào Bạch Thần Tinh nói:

“Hắn có một vị hôn thê, lần trướcngươivề sao không nói vị hôn thêkia củahắn nơi chốn ngáng chân ngươi?”

Diệp Thạch vô tội mở to mắt: “Hôn ướccủa phụ thânvớiHạ Nhược Tuyết đã sớm giải trừ.” Chẳng qua Hạ Nhược Tuyết vẫn luôn dán tới, còn giả một bộ tình thâm ý trọng đối với phụ thân.

Khúc Khôn liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh một cái, tức giận bảo: “Vậy à? Nghe nói,HạNhượcTuyết là một đại mỹ nhân, còn vì ngươi thủ thân như

ngọc nhiều năm, ngươi bỏ được?”

“Nhạc phụ,ngài đừng đùa nữa, tavớiHạ Nhược Tuyết đã sớm khôngcònliênquannhau.” Bạch Thần Tinh xấu hổ nói.

“Ta nghe nói phụ thân ngươi đốivớicon dâunàyrấtvừa lòng!” Khúc Khôn tức giận.

Bạch Thần Tinh kiên trì nói: “Đấyđều là phụ thân nhất sương tình nguyện.”

https://thuviensach.vn

“Ông ngoại, kỳ thậtdiện mạo HạNhược Tuyếtkiacũng không ra làm sao, tính tình cònrất xấu, trận pháp thuật cũngrất dở, khôngcó cái gì tốthết.”Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn tức giận trừng Diệp Thạch, “Ngươi ngược lạirộng lòng, cái gìcũng không thấy quan trọng, hôm nào hắn tìmmộtmẹ kế cho ngươi, ngươi cũng khôngthấy quan trọng phải không?”

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh nói với Khúc Khôn: “Nhạc phụ đại nhân quá lo lắng,trong tâm tađều chỉ biết cómột mình TâmDương, sao lại tìm mẹ kế

cho Diên Tinh đâu.”

“Cho dùhôn sựcủa TâmDương cùng tên khốn kiếp Diệp Tầm kia là giả,thìcũng không có nghĩa làTâmDươngsẽnguyện ý gảchongươi, ngươigọitalànhạc phụ quá sớm, ta cũng không đảm đương nổi tiền bối ngươi gọi như vậy.” Khúc Khôn xua xua tay nói.

Bạch Thần Tinh vô cùng xấu hổ: “Nhạc phụ, xin ngài bớt giận, đừngtức giận…”

“Lời ta nóivừa rồicũng không phải làlời nói khi tức giận, tarấtnghiêm túc.Ngươi vừađi một cáiliềnmười mấy năm,ngay cảcái mặtcũngkhônglộ,dù cho TâmDương tỉnh lại, cũng chưa chắc nguyện ýở vớingươi.” Khúc Khôn châm chọc.

Bạch Thần Tinh biết vâng lời: “Đều là lỗi của ta.”

“Đương nhiên là lỗi của ngươi, khôngphảilà lỗi của ngươithìchẳng lẽ

là lỗi của ta sao?” Khúc Khôn hừ lạnh.

Bạch Thần Tinh: “…”

https://thuviensach.vn

“Nghe nói, Bạch gia các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp?Đúnglà lờiđồnkhông thể coi là thật! Ta thiếu chút nữađãđánh chongườiBạch gia các ngươi tàn phế,mấy tênlúc trước đối phóvớiDiên Tinhhẳncũng không phảithứ gì giỏi.” Khúc Khôn nói.

Bạch Thần Tinh siết nắm tay, xấu hổ nói: “Ta đãra lệnhcho bọn họmột chút giáo huấn.”

Khúc Khôn quay mặt đi, tức giận nói: “Thượng bất chính hạ tắc loạn.”

Mộ Thần cúi đầu nhìn trộm Bạch Thần Tinh, Bạch Thần Tinh ở trước mặt mình thì bộ dạng như Thiên Vương lão tử, ở trước mặt Khúc Khôn thì lại như một con chuột bị con mèo dọa sợ, quả là thế sự đổi thay!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

315. Chương 315

Khúc Khôn oán hận trừng mắt nhìn Bạch Thần Tinh đang trầm mặc một bên không lên tiếng, cũng không để ý tới Bạch Thần Tinh nữa mà di chuyển ánh mắt về phía Mộ Thần: “Nghe nói ngươi đã là luyện dược sư bát cấp cấp thấp?”

Nghe Khúc Khôn nhắc tới mình, Mộ Thần vội đứng lên, gật đầu nói:

“Đúng vậy ạ!”

“Phản Linh Đan là phương thuốc bát cấp cao cấp, ngươi mau nghĩ

biện pháp tăng trình độ luyện đan lên đi! Cứ chầm chậm chầm chậm như

thế, ngươi muốn chờ đến khi nào đây?” Khúc Khôn nói.

Sắc mặt Mộ Thần hơi cứng ngắc một chút, cung kính nói:“Vâng.”

Hắn cũng rất muốn luyện đan thuật tăng lên, nhưng mà không có truyền thừa thì hắn cũng không có biện pháp nào khác!

Khúc Khôn và Diệp Thạch ngược lại lạc quan như nhau, cho rằng hắn hẳn là không bao lâu nữa sẽ thành luyện dược sư bát cấp cao cấp, thật không hổ là gia tôn, nhất mạch cùng thừa.

“Mộ Thần vẫn luôn rất cố gắng.” Diệp Thạch vội nói.

Khúc Khôn nhìn Mộ Thần, nhẹ nhàng hít một hơi, nói: “Ta biết là đang làm khó ngươi, nhưng mà bây giờ trừ ngươi ra, cũng không có người https://thuviensach.vn

nào có thể trông cậy được.”

Mộ Thần vội nói: “Ông ngoại, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó.”

Khúc Khôn lấy ra một thứ giống như xúc xắc, giao cho Mộ Thần.

“Đây là do tổ thượng của Khúc gia lưu lại, ngươi xem có thể dùng được không.”

“Cái gì vậy ạ?” Diệp Thạch hỏi.

Khúc Khôn nhíu mày nói: “Là một khối bản đồ tàn phiến, mặt trên hình như có một chữ ‘Đan’, ta nghĩ có khả năng sẽ hữu dụng với ngươi.”

“Ông ngoại, thứ này từ đâu tới vậy?” Diệp Thạch vô cùng tò mò hỏi.

“Là trưởng bối trong tộc lưu lại, bộ tộc này của chúng ta là Linh Tộc, mười mấy vạn năm, Linh Tộc gặp tai ương ngập đầu, dòng chính Linh Tộc ẩn nấp đứng lên, chặt đứt quan hệ với cao tầng, vì bảo mệnh mà tiền bối bất đắc dĩ phải ra nước ngoài.”

Diệp Thạch nghe Khúc Khôn nói, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cổ quái, hắn vẫn cảm thấy Linh Tộc là người một nhà, nhưng từ việc Linh Tộc rời bỏ bộ tộc, xem ra Linh Tộc cũng không có tốt hơn chỗ nào.

Chỉ là, kỳ thật tráng sĩ tiền bối Linh Tộc quyết định cắt cổ tay cũng không sai.

Dưới loại tình huống này, thí tốt giữ xe thì tốt hơn nhiều, Diệp Thạch có thể lý giải, nhưng mà không phải là không có khúc mắc.

Sắc mặt Mộ Thần rất bình tĩnh, trên đời này không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối.

https://thuviensach.vn

Chỉ cần trạng thái đối địch giữa Linh Tộc và Mệnh Tộc không thay đổi thì Linh Tộc tạm thời vẫn có thể tín nhiệm.

Bạch Thần Tinh nhìn đồ vật mà Khúc Khôn lấy ra, “Thứ này…”

Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Phụ thân, làm sao vậy?”

Bạch Thần Tinh nói: “Thứ này hình như là một mảnh nhỏ bản đồ di tích của Đan điện.”

Diệp Thạch hỏi Bạch Thần Tinh: “Có ích lợi gì sao ạ?”

“Có. Truyền thuyết nói, bản đồ trong Đan điện, mỗi mảnh có thể đưa năm người vào di tích.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần híp mắt, “Một mảnh nhỏ của bản đồ cũng có thể gây ra tranh chấp?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đan tháp có hai mảnh, Đan Cốc có một mảnh, Đan Khí Các có một mảnh, vẫn luôn thiếu một mảnh, các thế lực lớn luôn luôn tìm kiếm, không nghĩ tới…” Không nghĩ tới một mảnh cuối cùng lại ở trên tay Khúc Khôn.

Mộ Thần nhìn Khúc Khôn, thầm nghĩ tổ tiên của Diệp Thạch hẳn là cũng không phải người thường.

“Mười mấy vạn năm qua vẫn luôn có người đi tìm mảnh nhỏ của bản đồ này, Đan tháp, Đan cốc, Đan Khí Các đều vì muốn mảnh nhỏ bản đồ này mà treo giải thưởng kếch xù.” Bạch Thần Tinh nói.

Khúc Khôn cười cười, “Mười mấy vạn năm, những truyền thuyết mà tổ tiên lưu truyền đó tới nay, thật ra truyền đến thời đại của chúng ta bây giờ cũng có rất ít người tin tưởng, nếu không, thời gian mang thai của song nhi trong tộc và người thường không giống nhau, tộc nhân đều sẽ không https://thuviensach.vn

cảm thấy bản thân đặc biệt. Mảnh nhỏ bản đồ này, bởi vì không trọn vẹn và không được đầy đủ nên bị rất nhiều tộc nhân cho là rác rưởi vô dụng.”

Tổ tiên sinh sản sinh lợi ở bên ngoài, mà ở nước ngoài linh khí loãng, xuất hiện một võ hoàng cũng đã khó, thế nhưng trong tộc lại có võ tông, võ thánh, quả thực giống như một giấc mộng hoang đường.

Diệp Thạch hỏi Khúc Khôn: “Ông ngoại, làm sao ngươi biết thứ này hữu dụng?”

“Ta cũng không chắc chắn. Nhưng lúc mẫu phụ ngươi còn bé chọn đồ

vật đoán tương lai, trưởng bối trong tộc đưa rất nhiều đồ tốt đến cho y cầm, thế mà mẫu phụ ngươi lại chọn mảnh nhỏ bản đồ này, sau đó trưởng bối trong tộc nói thứ này có duyên với mẫu phụ ngươi. Bởi vì lúc đó y còn nhỏ

nên đưa ta giữ giùm.” Khúc Khôn nói.

Diệp Thạch: “…” Ánh mắt của mẫu phụ thật tốt!

… …

Bạch Thừa Phong tìm được Bạch Thần Tinh, vui sướng nói: “Thập Ngũ đệ, nghe nói nhạc phụ ngươi đến?”

Bạch Thần Tinh gật gật đầu, cười khổ: “Đúng vậy.”

Bạch Thừa Phong vuốt cằm, thần tình hứng thú nói: “Nghe nói nhạc phụ của ngươi còn lợi hại hơn cả Diên Tinh? Lấy một địch năm, vậy mà không hề xuống thế thượng phong!”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ thở dài, người của Bạch gia rất bừa bãi, cứ

không biết thu liễm như vậy thì thể nào cũng đại họa lâm đầu.

“Ta còn nghe hình như nhạc phụ ngươi còn mắng ngươi cẩu huyết.”

Bạch Thừa Phong tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh tức giận nhìn Bạch Thừa Phong, xác nhận Bạch Thừa Phong là tới bỏ đá xuống giếng, hóng truyện cười.

“Ngươi vừa mới thăng cấp võ tôn, không cần tìm thời gian để củng cố

tu vi sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Bạch Thừa Phong đắc ý dào dạt: “Thập Ngũ đệ, ngươi còn không biết ta sao? Ta đây chính là thiên tài, tuy rằng ta chỉ mới thăng cấp võ tôn, nhưng thực lực của ta so với võ tôn nhất tinh phổ thông còn cao hơn một chút. Thập Ngũ đệ, ngươi chọn ta và ngươi cùng tiến vào bí cảnh thì đích xác là một sự lựa chọn sáng suốt!”

Bạch Thần Tinh tức giận nói: “Đừng nói nữa, ta nghe nói một khoảng thời gian trước, ngươi mới thăng cấp võ tôn đã bị Diên Tinh đánh cho mặt mũi bầm dập, ngươi không hổ thẹn thì ta cũng sẽ hổ thẹn thay ngươi.”

Bạch Thừa Phong vô cùng xấu hổ cười cười, nói: “Làm sao người làm bác như ta có thể so đo với Diên Tinh cơ chứ!”

Bạch Thần Tinh cười nhạo một tiếng: “Ngươi đã dốc hết toàn lực mà cũng không phải đối thủ của Diên Tinh, còn chưa nói tới Diên Tinh còn có đòn sát thủ chưa triển ra, nếu không ngươi chắc chắn không thể tránh nổi…”

Bạch Thừa Phong mỉm cười cứng ngắc: “Ta nào có yếu như vậy!”

Bạch Thừa Phong ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng có chút lạnh, Bạch Diên Tinh vẫn còn có truyền thừa của tổ tông, nếu như điều động Nguyên Thủy Trận Văn, hắn quả thật không phải là đối thủ.

Bạch Thần Tinh khoanh tay, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong âm thầm nghĩ, ngươi ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, nhưng ở trước mặt Khúc Khôn thì giống y như tôn tử của ngươi thôi.

… …

“Ông nội, người tìm ta?” Cảnh Minh sải bước đi vào biệt viện của Cảnh Lập Phong.

Cảnh Lập Phong gật đầu: “Đúng vậy. Bạch gia truyền tới tin tức, đã tìm thấy di chỉ cuối cùng của Đan điện ở đó.”

Cảnh Minh tràn đầy kinh ngạc: “Sao lại thế? Lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có, sao đột nhiên lại tìm được?”

“Căn cứ vào sách cổ ghi lại, lúc ấy mảnh nhỏ của bản đồ có khả năng đã nằm trong tay một chi thứ của Linh Tộc. Lúc trước Linh Tộc chính trực thời buổi rối loạn, người kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh, các thế lực lớn truy tìm lâu ngày cũng không tìm thấy dấu vết gì để lại.”

“Vật kia sao giờ lại tới được trong tay của Bạch Thần Tinh? Là Linh Tộc lấy ra?” Cảnh Minh hỏi.

Cảnh Lập Phong lắc lắc đầu: “Hẳn không phải là Linh Tộc. Một cái mảnh nhỏ có thể mang năm cái người đi vào, có thể năm người mà Bạch Thần Tinh muốn đưa vào là hắn, Mộ Thần, Bạch Diên Tinh, Khúc Khôn và Bạch Thừa Phong. Tuy nói Bạch Diên Tinh và Khúc Khôn đều là tộc nhân Linh Tộc, nhưng mà không phải Linh Tộc chính thống, nếu đồ vật nằm trong tay tộc nhân Linh Tộc, người muốn vào di tích bên Bạch gia kia, tuyệt đối không chỉ có vài người.”

Cảnh Minh nhíu mày nói: “Mộ Thần và Bạch Thần Tinh thì không tính, nhưng Khúc Khôn và Bạch Diên Tinh kia thì đều là võ tông, vào trong chỉ sợ cũng không giúp được gì.”

https://thuviensach.vn

“Người Bạch gia đi vào càng yếu thì càng có lợi cho chúng ta, nếu người Bạch gia tiến vào là võ thánh, chúng ta còn có thể làm được gì đây.”

Cảnh Lập Phong nói.

Cảnh Minh gật gật đầu: “Nói cũng phải, ta nghe nói nhạc phụ của Bạch Thần Tinh đã đánh nhau với người của Bạch gia?”

Cảnh Lập Phong gật đầu trả lời: “Ừ. Nghe nói Khúc Khôn có thành kiến rất lớn với Bạch Thần Tinh.”

Chỉ là điều này cũng khó trách, năm đó Bạch Thần Tinh bởi vì hiểu lầm mà hơn mười năm không hề nhìn mặt Khúc Tâm Dương. Tuy nói Bạch Thần Tinh như vậy là bởi vì Khúc Tâm Dương theo người khác, nhưng mà trong lòng Khúc Khôn, sợ sẽ trở thành Bạch Thần Tinh bỏ rơi Khúc Tâm Dương.

Bạch Thần Tinh cũng thật là, chỉ vì một cái hiểu lầm mà náo loạn thành như vậy.

“Quan hệ của Đan tháp và Bạch gia bây giờ thực vi diệu, lần này nếu mở Đan điện ra, hai phe khả năng sẽ nảy sinh xung đột.”

Cảnh Minh không để bụng mà cười: “Đánh nhau càng tốt, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Bạch Thần Tinh cũng đủ kỳ quái, tộc nhân Linh Tộc, một người cũng không mời.”

Cảnh Lập Phong cười: “Linh Tộc cũng chưa chắc là người tốt.”

… …

“Bạch gia đúng là quá đáng!” Khúc Tuyền hơi phẫn nộ, nói.

Khúc Linh Vũ mặt âm trầm,“Đúng thế! Năm cái danh ngạch, thế mà một cái cũng không phân cho người của Linh tộc chúng ta. Bạch Thần https://thuviensach.vn

Tinh, Mộ Thần, Bạch Thừa Phong còn chưa tính, Bạch Diên Tinh và Khúc Khôn vì cái gì mà lại muốn chiếm hai cái danh ngạch?”

Khúc Thanh Âm thản nhiên nói: “Bạch Diên Tinh và Khúc Khôn cũng là Linh Tộc, một là nhi tử của Bạch Thần Tinh, một là nhạc phụ của Bạch Thần Tinh, Bạch Thần Tinh chiếu cố một ít, cũng không phải kỳ lạ.”“Chỉ là hai chi thứ mà thôi!” Khúc Tuyền nói.

Chủng tộc Linh Tộc này vô cùng coi trọng huyết mạch, dòng chính Linh Tộc và chi thứ có đối đãi phân biệt.

Linh Tộc có dụng cụ chuyên môn để kiểm tra đo lường độ tinh thuần của Thần Huyết của dòng chính Linh Tộc, người có độ giống và Thần Huyết càng thuần khiết thì tư chất càng xuất sắc. Khúc Tuyền, Khúc Linh Vũ, Khúc Thanh Âm đều có độ tinh thuần rất cao, ở bên trong Linh tộc cũng có nhiều người sùng bái.

Dòng chính Linh tộc trời sinh có cảm giác về sự ưu việt, đối với chi thứ cũng nhìn không thuận mắt.

“Đủ rồi, nói như thế nào đối phương cũng đều là tộc nhân Linh Tộc, có thể tính là người một nhà.” Khúc Thanh Âm tức giận nói.

Nội tình của Bạch gia không hề kém hơn Linh Tộc, Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh, tiền đồ càng không thể đếm, đám người Khúc Tuyền bị

người trong tộc dạy hư, tự cao tự đại.

Nhưng mà, một cái danh ngạch mà Bạch Thần Tinh cũng không chia cho một người trong Linh Tộc, quả thực có chút quá phận.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

316. Chương 316

“Thạch Đầu, ngươi có phát hiện ông ngoại ngươi có gì không thích hợp không?” Mộ Thần hỏi nhỏ Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, không hiểu: “Phát hiện cái gì? Ông ngoại có chỗ nào lạ sao?”

“Ông ngoại ngươi dịch dung.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, “A!” một tiếng, “Ngươi nói, đây không phải là ông ngoại? Điều đó không có khả năng!”

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Ta cũng không nói đây không phải là ông ngoại, ta chỉ là nói ông ngoại dịch dung. Trên thực tế, trước kia ông ngoại đã dịch dung, bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta và ông ngoại gặp mặt, ông ngoại dùng chính là gương mặt giả.”

Ngay từ đầu Khúc Khôn xuất hiện, Mộ Thần cũng không ý thức được có gì không thích hợp, nhưng theo thực lực tăng lên, Mộ Thần sắc bén cảm giác được không ổn, nhưng cũng không nói gì.

Diệp Thạch mở to mắt, không hiểu: “Vì sao chứ?”

Mộ Thần lắc đầu: “Ta cũng không biết. Có lẽ ông ngoại có điều gì khó nói.”

https://thuviensach.vn

Một trận nguyên khí dao động truyền tới, đôi mắt Diệp Thạch xẹt nhanh vài phần ưu buồn, “Là khí tức của ông ngoại, ông ngoại lại cùng người ta đánh nhau.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng vọt tới.

Lúc Khúc Khôn và Khúc Tuyền giao chiến với nhau, Diệp Thạch cùng Mộ Thần đã đuổi tới.

Bỗng dưng hai người thấy được một thiếu niên mặt trẻ con đang cùng Khúc Tuyền giao chiến, thiếu niên mặt trẻ con có thân hình vô cùng tương tự Khúc Khôn.

“Đó là ông ngoại sao?”Diệp Thạch có chút mờ mịt.

Mộ Thần gật đầu, cũng tương tự có chút mờ mịt: “…Hẳn là thế, ông ngoại cũng thật tuổi trẻ.” Tuy rằng gương mặt thay đổi một chút, thế nhưng khí tức lại giống nhau như đúc.

Trên thực tế, Khúc Khôn cũng không có dùng mặt nạ da người, hắn chỉ dùng một chút thuật dịch dung, làm cho mình có vẻ già nua mà thôi.

“Khúc Tuyền tiền bối, vì sao ngươi lại ra tau với ông ngoại ta?” Nhìn thấy Khúc Khôn ở hạ phong, khuôn mặt Diệp Thạch âm trầm, chắn trước mặt Khúc Khôn, cản lại công kích của Khúc Tuyền.

Khúc Khôn tay nắm thanh kiếm, trên mặt hiện lên vài phần buồn bực, tức giận.

Mộ Thần sắc mặt cổ quái nhìn Khúc Khôn, nhìn thật trẻ! Không ngờ

ông ngoại Diệp Thạch lại có một gương mặt trẻ con như thế.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gần đây ăn nhiều, má có chút phúng phính, nhìn có hơi non trẻ, nhưng khi Khúc Khôn cùng Diệp Thạch đứng chung một chỗ, thật sự không phân ra được ai lớn ai nhỏ.

Khúc Tuyền thản nhiên cười, thong dong nói: “Không có gì, ta chỉ là thấy ông ngoại ngươi che dấu dung mạo, lo hắn bị đoạt thân, nhưng thoạt nhìn ông ngoại ngươi cũng không có dấu hiệu bị đoạt thân, nhưng không biết ông ngoại ngươi vì sao lại muốn dịch dung.”

Khúc Khôn tức giận nói: “Ta thích dịch dung thì dịch dung, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi quản nhiều quá nhỉ.”

Khúc Tuyền nhíu mày: “Ngươi…” Linh Tộc chi thứ luôn luôn đối người dòng chính vô cùng lễ kính, Khúc Tuyền thân là dòng chính Linh Tộc tôn quý nhất, đối với Khúc Khôn kỳ thật có chút không để vào mắt, bị

Khúc Khôn nói như thế, lúc này sắc mặt có chút không nhịn được.

Khúc Thanh Âm thả người bay tới, “Các ngươi đang nháo cái gì?”

Nhìn thấy Khúc Thanh Âm, Khúc Tuyền có chút xấu hổ nói: “Ta chỉ

là muốn hỏi Khúc Khôn một chút chuyện về vị chi thứ Khúc gia năm đó.”

Khúc Khôn hừ một tiếng, tức giận nói: “Đều đã nhiều năm như vậy, người có mạnh cỡ nào thì cũng đã hóa thành tro bụi, hiện tại mới đến hỏi thăm, không thấy đã trễ rồi à.”

Khúc Khôn không có bao nhiêu hảo cảm đối với dòng chính Linh Tộc, năm đó dòng chính Linh Tộc cắt đứt liên hệ cùng chi thứ Linh Tộc, mặc kệ

chi thứ Linh tộc tự thân tự diệt.

Sau khi một chi bọn họ đến nước ngoài thì sụp đổ, Khúc Khôn đối với Linh Tộc cũng không có bao nhiêu lòng trung thành.

Sắc mặt Khúc Tuyền đổi đổi, ánh mắt nhìn Khúc Khôn rất không tốt.

https://thuviensach.vn

Ở trong mắt Khúc Tuyền, chi thứ chính là vì phục vụ dòng chính mà tồn tại, cho nên năm đó cái mảnh nhỏ bản đồ kia chi thứ Linh Tộc chiếm được vốn phải là thuộc về Linh Tộc, nhưng hiện tại lại bị Khúc Khôn đưa cho Bạch gia.

Khúc Thanh Âm nhìn Khúc Khôn, như có điều suy nghĩ mà nói: “Có thể sinh ra nhi tử như Khúc Tâm Dương, vậy tư chất huyết mạch của ngươi hẳn là không thấp. Vẫn luôn nghe Diên Tinh nhắc tới ông ngoại, không nghĩ tới lại là một song nhi. Không biết Khúc Tâm Dương là ngươi sinh hay là ngươi tìm người sinh…”

Diệp Thạch: “…” Ông ngoại là song nhi!!!

Mộ Thần: “…” Khúc Khôn là song nhi!!!

Ở thế giới này song nhi và nam tử bình thường không khác gì nhau, chỉ là trên người song nhi có một cỗ khí tức đặc biệt, khiến mọi người có thể tự nhiên phân chia.

Nhưng mà, cổ khí tức này kỳ thật có thể dùng thủ đoạn đặc biệt che dấu.

Khúc Khôn vừa xuất hiện liền cho Mộ Thần một loại cảm giác cao không thể với tới, thực lực phi phàm, thế cho nên Mộ Thần căn bản không có hướng về phương diện kia mà nghĩ.

Khúc Khôn mím môi, không để ý tới Khúc Thanh Âm, quay đầu rời đi.

Khúc Tuyền nhìn bóng dáng Khúc Khôn, đang muốn tức giận, lại bị

Khúc Thanh Âm ngăn cản.

Diệp Thạch sửng sốt một hồi, bước nhanh đuổi kịp Khúc Khôn, Bạch Thần Tinh vừa mới đuổi tới cũng đi theo.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh cũng đã sớm nhìn thấu gương mặt Khúc Khôn có vấn đề, nhưng Bạch Thần Tinh cảm thấy thân phận Khúc Khôn không thành vấn đề, cho rằng Khúc Khôn là bị kiểu như hủy dung, mới có thể che dấu dung mạo, thế nên cũng không nói gì.

Khúc Khôn nổi giận đùng đùng đi vào phòng nghỉ, Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn, mở to mắt nói: “Ông ngoại, ngài nhìn thật trẻ nha, so với ta còn trẻ hơn luôn.”

Khúc Khôn nhéo nhéo mặt, vô cùng buồn bực nói: “Gương mặt này không có chút khí thế nào, đi ra ngoài người ta đều coi ta như thái điểu.

Vốn là đã bắt đầu già đi một chút, nhưng mà sau khi thăng cấp võ tông, nó lại càng ngày càng…” Non mịn.

Mộ Thần: “…” Lúc trước Khúc Khôn giáo huấn Bạch Thần Tinh, Mộ

Thần không có một chút cảm giác kỳ quái nào, nhưng mà nếu như Khúc Khôn để gương mặt này đi giáo huấn Bạch Thần Tinh, Mộ Thần chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng.

“Ông ngoại, người kia nói, ngài là song nhi?” Diệp Thạch ấp úng hỏi.

Khúc Khôn có chút khó khăn gật đầu: “Ta đúng là song nhi.”

“Vậy ta đây là có một ông ngoại, hay là một bà ngoại?!” Diệp Thạch mê mang hỏi, hình như ông ngoại chưa từng đề cập tới một nửa của hắn, trong miệng mẫu phụ cũng chỉ có một phụ thân là Khúc Khôn.

Khúc Khôn nhăn chặt mày, trầm ngâm hồi lâu, hít một hơi nói: “Mẫu phụ của ngươi là ta sinh.”

Mộ Thần bưng chén nước trong tay, có loại cảm giác thác loạn. Khúc Tâm Dương là do Khúc Khôn sinh? Đây thật là một thế giới hoang đường!

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh do dự một chút, nói: “Vậy một vị nhạc phụ khác của ta đâu ạ?” Bạch Thần Tinh thầm nghĩ, nếu một vị nhạc phụ khác tới đây, lại cũng bị người Bạch gia đánh một trận, lúc đó liền lớn chuyện rồi.

Khúc Khôn lắc lắc đầu: “Ta không biết hắn là ai.”

Diệp Thạch không hiểu: “Ông ngoại không biết? Ngài sao lại không biết?”

Khúc Khôn cau mày, tức giận nói: “Ta không biết thật mà!”

Mộ Thần do dự một chút rồi hỏi:“…Trong chuyện này có phải có khúc chiết gì không ạ?”

Khúc Khôn cắn chặt răng, chậm rãi nói: “Lúc ta còn trẻ tuổi, ta đi du lịch chung quanh, trong lúc vô tình đạt được một khối ngọc giản truyền tống, truyền vào một cái bí cảnh.”

“Sau khi tiến vào bí cảnh, ta phát hiện trong bí cảnh không phải chỉ có một mình ta, mà có rất nhiều người trong bí cảnh là người Trung Châu, thực lực một người so với một người thì càng cường.”

“Lúc ấy ta chỉ là võ vương mà thôi, trong bí cảnh võ hoàng khắp nơi, võ vương lại càng không nói tới, vì đoạt cơ duyên, trong bí cảnh mỗi ngày chém giết không ngừng. Lúc trước với thực lực của ta, ở trong bí cảnh chỉ

thuộc loại trang trí, mỗi ngày đều chỉ có thể cẩn thận làm việc, sau đấy, ta gặp phải một kẻ điên…”Trên gương mặt trẻ con non nớt của Khúc Khôn hiện lên vài phần buồn bực.

“Kẻ điên?” Diệp Thạch hỏi.

Khúc Khôn siết chặt tay, nói: “Hắn trúng độc, tóc tai bù xù, thần chí thác loạn.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cảm xúc phập phồng, ngẫm nghĩ một chút:“…Chẳng lẽ là xuân dược?”

Khúc Khôn mân môi, một lúc lâu mới nói: “Hình như là độc của Ảo Mộng Xà.”

Diệp Thạch có chút hoang mang nhìn Khúc Khôn: “Đó là cái gì?”

Bạch Thần Tinh cúi đầu nói thầm trong lòng, “xuân dược mạnh nhất”.

Khúc Khôn hít sâu một hơi, căm giận nói: “Dù sao hắn thần chí không rõ, ta không cẩn thận đi ngang qua, bị hắn bắt lại, mà ta lại đánh không lại hắn…”

Diệp Thạch: “…” Thì ra mẫu phụ là có được như thế.

Mộ Thần: “…” Cuộc đời như một vụ hấp diêm, nếu không thể kháng cự thì ngoan ngoãn nằm im mà hưởng thụ đi, không ngờ lời này ở dị giới cũng thông dụng nha!

Bạch Thần Tinh: “…” Như vậy tính ra, một vị nhạc phụ khác của hắn rất có thể là người Trung Châu.

Khúc Khôn cắn chặt răng, không cam lòng mà nói: “Sau đó không bao lâu, ta đã bị truyền tống ra, nơi ta truyền tống ra là ở nước ngoài, hẳn là những người đó bị truyền tống về lại Trung Châu.”

Bạch Thần Tinh:“…” Khúc Khôn thân ở nước ngoài, năm đó dù có muốn tìm người, thì cũng không có cái điều kiện kia.

Diệp Thạch và Mộ Thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều có chút quỷ dị.

“Ông ngoại, một ông ngoại khác có diện mạo thế nào vậy?” Diệp Thạch tràn đầy tò mò hỏi.

https://thuviensach.vn

Đột nhiên biết được trên thế giới này có khả năng còn có một người chí thân, tâm tình Diệp Thạch có chút cổ quái.

“Tên kia có bộ mặt thật sự rất dữ tợn, rất là đáng sợ, vô cùng thê thảm!

May mà diện mạo mẫu phụ ngươi không giống hắn.” Khúc Khôn lòng còn sợ hãi mà nói.

Mộ Thần: “…” Trúng phải xuân dược mạnh nhất, biểu tình khẳng định vô cùng dữ tợn.

Diệp Thạch chớp chớp mắt: “Ông ngoại, ngài có đầu mối gì không?”

Khúc Khôn sắc mặt không tốt liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái:“Ngươi hỏi làm gì? Muốn tìm hắn sao?”

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng phải tìm rồi nhìn một cái chứ!”

Khúc Khôn cắn chặt răng, có chút phiền táo nói: “Không cần. Lúc ấy thần chí hắn không rõ, có khả năng là không nhớ rõ chuyện đó, nói không chừng tên đó đã cưới vợ sinh tử, tìm gặp cũng là xấu hổ.”

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh: “…”

Bạch Thần Tinh do dự một chút rồi nói: “Cũng phải đi tìm một chút, đó dù sao cũng là…”Phụ thân của Tâm Dương! Nếu không biết thì thôi, đã biết rồi thì… Sẽ có người quản thúc Khúc Khôn một chút, để hắn không cần cả ngày hỏa khí vượng như vậy, bởi vì diện mạo Khúc Khôn thật sự

không hợp với loại tính tình kia!

Diệp Thạch gật đầu thầm chấp nhận: “Đúng vậy. Đã vậy phụ thân còn mơ mơ hồ hồ, lỡ như ngày nào đó đánh vị ông ngoại kia tàn phế thì sao?”

Bạch Thần Tinh: “…” Không có trùng hợp như vậy chứ?

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “…” Thật sự là không thể không đề phòng!

Khúc Khôn cắn chặt răng: “Nào có chuyện trùng hợp như vậy! Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Bạch Thần Tinh nhìn Khúc Khôn: “Bằng không thì chúng ta âm thầm tra thôi, coi như trong lòng biết là được.”

Khúc Khôn nhíu mày, thở ra một hơi thỏa hiệp:“Được rồi.”

Khúc Khôn nhăn mặt, người kia dù sao cũng là nam nhân đầu tiên của hắn, cũng là một nam nhân duy nhất cho tới nay, nếu nói không có chút hiếu kỳ nào, đó là giả.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

317. Chương 317

“Năm đó bí cảnh mở ra là bao nhiêu năm trước?” Bạch Thần Tinh trầm ngâm hỏi.

“Ước chừng bốn mươi tám năm trước.” Khúc Khôn lười biếng nói.

“Nhạc phụ biết đó là bí cảnh nào không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

“Ta nghe người Trung Châu trong đó nói là Thiên Uyển Bí Cảnh.”

Khúc Khôn nói.

Đồng tử Bạch Thần Tinh co lại. Trình độ trọng yếu của Thiên Uyển Bí Cảnh cùng cấp với Thiên Cơ Bí Cảnh, lúc trước người tiến vào Thiên Uyển Bí Cảnh thật sự có rất nhiều, những người đó thuộc những thế lực bất đồng, đều là nhân trung tuấn kiệt.

“Người kia lúc ấy là tu vi gì ạ?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Khúc Khôn lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết, chỉ biết là mạnh hơn ta.”

Bạch Thần Tinh: “…” Cao thủ trong Thiên Uyển Bí Cảnh nhiều vô số

kể, mà năm đó thực lực Khúc Khôn chỉ tại võ vương, có rất nhiều người mạnh hơn Khúc Khôn.

Nếu không có manh mối chính xác, vậy sẽ không dễ dàng tìm.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhìn vẻ mặt khó xử của Bạch Thần Tinh, liền khoát tay áo, vân đạm phong khinh nói: “Tìm không thấy thì thôi, cũng không cần phải tìm đâu, chỉ là một tên hỗn đản thôi mà. Nếu như thật bị ngươi mơ hồ

không cẩn thận đánh chết, thì liền không cẩn thận đánh chết đi, dù sao lúc trước ta vốn từng động tâm tư, muốn thừa dịp hắn ngủ mà làm thịt hắn.”

Bạch Thần Tinh: “…” Thật hung tàn.

Mộ Thần: “…” May mà Thạch Đầu thực ôn nhu, khác với Khúc Khôn.

Diệp Thạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ông ngoại, vị ông ngoại kia thật sự rất xấu sao? Rất xấu cũng là một manh mối đó nha! Trung Châu nhiều soái ca, ít xấu.”

Khúc Khôn đen mặt, tức giận bảo: “Không nhớ rõ diện mạo thế nào, ánh mắt màu đỏ, trên mặt đầy là máu, căn bản không giống như con người, như là một con… dã thú ấy.”

“Trên mặt đầy máu? Hắn bị hủy dung?” Diệp Thạch hồ nghi.

Khúc Khôn lắc lắc đầu: “Không có, hẳn là máu của người khác, còn có máu yêu thú. Bẩn chết, còn thối nữa…”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…” Như vậy không dữ tợn mới là lạ.

Mộ Thần nhìn Khúc Khôn, âm thầm nghĩ, Khúc Khôn bị người ta ngủ, nhưng ngay cả người ngủ là ai, diện mạo thế nào cũng không biết, giờ hắn đã biết vì sao Thạch Đầu lại không đáng tin như vậy, này kỳ thật đều là học theo Khúc Khôn!

https://thuviensach.vn

“Ông ngoại, ngài không còn manh mối khác sao?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

Khúc Khôn ngẩng đầu nói: “Trên tay của ta có chiếc nhẫn này.”

Đám Mộ Thần đồng thời nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Khúc Khôn.

“Cái nhẫn này của ta thoạt nhìn rất bình thường, nhưng không gian bên trong rất lớn, có thể chứa nổi cả một ngọn núi nhỏ…” Khúc Khôn dừng một chút, rồi nói: “Ta thừa dịp tên kia đang ngủ, từ trên tay hắn lấy xuống.”

Bạch Thần Tinh: “…”

Ánh mắt Diệp Thạch lóe sáng:“Ông ngoại thật lợi hại!”

Khúc Khôn bĩu môi: “Có gì mà lợi hại, bên trong chỉ có mấy khối linh thạch, mấy bộ quần áo, ngay cả một tờ phù chú cũng không có, tên kia chắc chắn là một tên quỷ nghèo, vừa nghèo vừa bẩn.”

Diệp Thạch nhíu mày, phiền muộn nói: “Nghèo như vậy, nếu tìm được, nói không chừng còn muốn kêu chúng ta tiếp tế đâu.”

Khúc Khôn gật đầu: “Phải đó!”

“Những bộ quần áo đó còn không ạ?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Khúc Khôn nhún vai: “Đã sớm đốt rụi. Ta lưu quần áo của hắn làm chi, đầy là một mùi thối.”

Bạch Thần Tinh: “…”

“Nhạc phụ đại nhân, có thể cho ta xem nhẫn của ngài không?” Bạch Thần Tinh hơi chần chờ, cẩn thận hỏi.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn tùy ý gỡ xuống nhẫn không gian trên tay, ném cho Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nhận lấy nhẫn không gian mà Khúc Khôn ném ra, nhìn nhìn, đôi mắt híp lại.

“Có đầu mối gì ạ?” Diệp Thạch bước tới hỏi.

Bạch Thần Tinh lắc đầu: “Chưa biết, chỉ sợ phải tới tìm giám định sư

của Vấn Tiên Các để giám định một chút.”

Diệp Thạch nói: “Vấn Tiên Các sao? Ta từng tới đó.”

“Ngươi từng tới đó? Ngươi tới Vấn Tiên Các làm gì?” Bạch Thần Tinh hỏi.

“Ta hỏi về thân phận của ngài.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu, “À” một tiếng. Năm đó Diệp Thạch tìm chính là giám định sư nhất cấp thấp nhất trong Vấn Tiên Các, người nọ nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nếu như Diệp Thạch tìm cao cấp nhất, như vậy có lẽ lúc ấy hắn đã thu được tin tức, cũng sẽ không nháo ra những chuyện sau đó. Đúng là ngàn vàng khó mua chữ ‘sớm biết rằng’!

Khúc Khôn chống cằm, như có điều suy nghĩ: “Việc này bỏ qua một bên trước, giờ chúng ta nói về vụ bí cảnh Đan Điện đi, thực lực của ta quá kém, hay là ta…” Không đi.

Mộ Thần không cho là đúng: “Ông ngoại ngài đi đi, không sao, còn có mấy ngày nữa mà, đủ để thực lực ngài tăng lên tới trình độ võ tông cửu tinh. Mà thực lực ông ngoại còn hùng hậu, võ tôn tầm thường đều tuyệt không phải là đối thủ của ngài.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn bất đắc dĩ nói: “Ngươi quá đề cao ta, ta làm gì lợi hại như

vậy.”

Diệp Thạch khẽ đảo mắt: “Thật sự đó ông ngoại, không lừa ngài, ta đã từng giao thủ với võ tôn, thật sự không ra làm sao đâu.”

Mộ Thần nhướng mày, Diệp Thạch đang nói tới Bạch Thừa Phong sao? Này đúng là không ra làm sao thật.

Mộ Thần mím môi, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn.

Tư chất của Khúc Khôn thật sự rất xuất chúng, dựa vào tài nguyên Bạch Thần Tinh lưu lại, rất dễ dàng sẽ thăng tới võ tông lục tinh.

Trong tay hắn còn có rất nhiều đan dược dùng để đề cao thực lực võ tông, để Khúc Khôn dùng đan dược, vào trong Linh Tháp tu luyện một đoạn thời gian, như thế thăng cấp võ tông cửu tinh cũng không phải việc gì khó.

Khúc Thanh Âm ra tay xem như cứu hắn một mạng, nhưng kỳ thật nếu ngày đó Khúc Thanh Âm không ra tay, Bạch gia cũng sẽ có người ra tay.

Trong khoảng thời gian này, đám người Khúc Tuyền nơi chốn lấy việc Khúc Thanh Âm cứu hắn một mạng mà bắt ép hắn, vì báo đáp ân cứu mạng của Khúc Thanh Âm, hắn đã chia không ít đan dược cho Linh Tộc, nhưng tộc nhân Linh Tộc lại không có một chút cảm kích.

Hắn hào phóng như vậy, tựa hồ lại dưỡng điêu miệng đám Khúc Tuyền.

Mộ Thần nhìn ra, Khúc Tuyền khá là khinh thường Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Có thể là bị nâng quá cao, cũng có thể là quá mức tự tin, đám người Khúc Tuyền thậm chí còn không che dấu vẻ khinh miệt đối với Diệp Thạch.

Kỳ thật có rất nhiều đại gia tộc đều như thế, thực lực chủ tộc hùng hậu, địa vị cao cả, chủ tộc cung cấp cho chi thứ sự che chở nhất định, mà chi thứ thì làm trâu làm ngựa cho chủ tộc, vì thế ở trong mắt đám người chủ

tộc, những người thuộc chi thứ đều là râu ria, là tồn tại có thể có có thể

không, năm đó Linh Tộc quyết định tráng sĩ đoạn cổ tay tựa hồ cũng chứng minh điểm này.

Đương nhiên, cũng không thể nói Linh Tộc thực hiện sai, dù sao một khi thế lực chi thứ phát triển an toàn, thì liền có khả năng phản phệ chủ tộc.

Bởi vậy mới nói, địa phương có người liền có phân tranh.

… …

Bạch Thần Tinh cầm nhẫn, tiến vào Vấn Tiên Các, khác với đãi ngộ

khi đó của Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh vừa tiến vào Vấn Tiên Các thì đã được đãi ngộ cao nhất.

Vấn Tiên Các phái ra giám định sư cao cấp nhất ra mặt chiêu đãi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh ngồi trong phòng khách quý cao cấp nhất của Vấn Tiên Các, trịnh trọng đem chiếc nhẫn trên tay giao cho giám định sư.

Giám định sư có chút hồ nghi tiếp nhận chiếc nhẫn Bạch Thần Tinh đưa tới, cẩn thận kiểm tra một phen.

Cấp bậc của chiếc nhẫn chỉ ở ngũ cấp, nhẫn không gian ngũ cấp thật sự rất phổ thông, cho dù là nhẫn không gian thất cấp cũng chưa chắc nhập https://thuviensach.vn

vào trong mắt Bạch Thần Tinh, nhưng Bạch Thần Tinh lại vì một chiếc nhẫn như vậy mà tự mình ra mặt.

“Nhìn ra được cái gì không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Giám định sư dùng bạch quyên xoa xoa nhẫn, chậm rãi nói: “Tuy rằng nhẫn chỉ là ngũ cấp, nhưng không gian lại lớn hơn rất nhiều lần so với những chiếc nhẫn ngũ cấp bình thường, hẳn là bị vận dụng một chút thuật Gấp Không Gian.”

Nghe được giám định sư nói, đôi mắt Bạch Thần Tinh đột nhiên co lại.

Thuật Gấp Không Gian cũng như Luyện Trận Nhập Thể của Bạch gia, là độc môn thủ pháp của luyện khí thế gia Lăng gia.

Thủ pháp này chỉ có chỉ có dòng chính Lăng gia mới có thể học, thuật Gấp Không Gian yêu cầu cực cao đối với luyện khí sư, người nắm giữ nó cũng không nhiều.

Nếu nhẫn không gian vận dụng thuật Gấp Không Gian, vậy hẳn là xuất từ Lăng gia.

Có thể một vị nhạc phụ khác của hắn là người Lăng gia, đương nhiên cũng có có thể là những người khác từng mua từ Lăng gia.

“Thuật Gấp Không Gian bình thường vận dụng trên nhẫn lục cấp, nhưng chiếc nhẫn không gian này mới chỉ ngũ cấp, lại vận dụng thủ pháp như vậy, đúng là có chút quỷ dị.” Giám định sư trầm ngâm nói.

Bạch Thần Tinh híp mắt, khó trách hắn cảm thấy nhẫn có chút quỷ dị, thì ra là như vậy, nhẫn ngũ cấp lại dùng thuật Gấp Không Gian, rất đại tài tiểu dụng.

https://thuviensach.vn

“Nếu ta không đoán sai, năm đó vị luyện khí sư này còn đang bị vây ở

giai đoạn học thuật Gấp Không Gian.”

“Từ thờigian của chiếc nhẫn này màxem,hẳn là nó đượcluyện chếở

khoảngnăm mươi năm trước,vào khi đấy, thiên tàitrong đồng lứa Lăng gia –

Lăng Xuyên–đang bị vây ở cấp bậc võ hoàng cửu tinh, trình độ luyện khí sư lục cấp,chiếcnhẫn không giannàycó tỷ lệ chínphầnxuất từtayLăng Xuyên.”

Bạch Thần Tinh híp mắt, địa vị của Lăng Xuyên ở Lăng gia cũng tương đương với địa vị của hắn ở Bạch gia.

Lúc thanh danh của hắn bắt đầu nổi, Lăng Xuyên đã ở tu vi võ tôn, mấy năm này Lăng Xuyên vẫn luôn giấu tài, không biết tu vi đã đến trình độ gì rồi.

Bạch Thần Tinh híp mắt nghĩ, không đến mức trùng hợp như thế chứ?

Năm đó ở trong Thiên Uyển Bí Cảnh, Lăng Xuyên chính là người thắng lớn nhất, nếu một vị nhạc phụ khác của mình thật sự là Lăng Xuyên, thế thì thật sự càng khó khăn hơn cả Khúc Khôn.

… …

Diệp Thạch vuốt bụng hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươinghĩmột ông ngoại kháccủa talàai?”

Mộ Thần cười nhìn Diệp Thạch: “Thạch Đầu ưu tú như thế, ông ngoạicủa ngươi cũng nhất định là long phượngtrong loài người.”

Diệp Thạch chống cằm, vô cùng hứng thú nói: “Ngươinghĩông ngoại có thích ông ngoạikia không?”

Mộ Thần: Khúc Khôn có thích một “dã thú” hay không á? Thích chứ, nhìn Khúc Khôn liền biết hắn chính là một người có khẩu vị nặng, nói https://thuviensach.vn

không chừng lại thích kiểu “kịch liệt” như vậy đâu.

“Hẳn là thích,nếu không phảivậy,khi đóông ngoại ngươihẳnđã làm thịt người kiarồi ấy.” Dù Khúc Khôn lợi hại thì cũng chỉ là một song nhi, lại sinh ra Khúc Tâm Dương, không quản nói thế nào, một hồi xuân phong năm đó đều đã khiến hắn cùng với người nọ sinh ra liên hệ không thể ngăn cách.

“Không biết ông ngoại cùng ông ngoại kia còn có duyên phận hay khôngnữa.” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần híp mắt, “Chuyện này thì khó nói.” Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, ai biết tình hình người kia bây giờ thế nào, là sống hay chết cũng không biết.

“Không biết hiện tạiông ngoại kia vớiông ngoại ai mạnh ai yếu, ông ngoại nói, nếu như biếtđólà aithìsẽtìm một cơ hộitrùm đầu đánhhắnmột trận, đánh gãycái chânthứ bacủa hắn.” Diệp Thạch nóng lòng muốn thử nói.

Mộ Thần: “…” Độc nhất song nhi tâm! Khúc Khôn thật nóng nảy.

“Hẳn lànhạc phụsắptrở lạirồi, chờ nhạc phụ trở về là có tin tứcthôi.”

Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Sao giờ phụ thân vẫn chưa trởvề nữata.”

Mộ Thần nhìn vẻ mặt đầy bát quái của Diệp Thạch, không biết phải nói gì.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

318. Chương 318

Diệp Thạch nhìn thấy Bạch Thần Tinh, vội vàng tiến lên đón, ánh mắt sáng lên hỏi, “Phụ thân, ngài về rồi.”

Bạch Thần Tinh gật đầu, hỏi: “Ừ, nhạc phụ đâu?”

“Ông ngoại mới vừa dùng đan dược, đang ở trong Linh Tháp tu luyện, một hồi nữa sẽ ra.” Mộ Thần vội đáp.

“Phụ thân, chuyện nhẫn của ông ngoại có kết quả chưa?” Diệp Thạch không chờ đợi được mà hỏi.

Bạch Thần Tinh: “Có một chút manh mối, nhưng vẫn không thể xác định, manh mối quá ít.”

Đôi mắt Diệp Thạch lóe sáng, vô cùng hưng phấn hỏi: “Ý là, có đối tượng hoài nghi?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Thạch tràn đầy tò mò: “Ai vậy ạ?”

Khúc Khôn luyện hóa đan dược hoàn tất, liền đi ra. Diệp Thạch đang sôi nổi bát quái cùng Bạch Thần Tinh, nhìn thấy Khúc Khôn xuất hiện, Diệp Thạch liền hoảng sợ.

https://thuviensach.vn

“Các ngươi đang nói chuyện gì thế?” Khúc Khôn lạnh lùng liếc mắt hỏi Bạch Thần Tinh.

Mộ Thần cúi đầu nghĩ: vẻ mặt cao ngạo như thế nếu để Khúc Khôn lúc trước bày ra, đó tất nhiên là vô cùng tự nhiên, khí thế bức người; nhưng nếu để một gương mặt trẻ con như bây giờ bày ra, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngạo kiều. Khó trách Khúc Khôn lại muốn dịch dung. Khúc Khôn như

bây giờ, thật sự là nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn chà đạp một phen.

Khúc Khôn hung tợn trừng Mộ Thần, nóng nảy quát: “Cười cái gì mà cười! Có cái gì buồn cười hả?!”

“Ông ngoại, ta không có cười mà!” Mộ Thần vô tội nói.

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang cười trộm trong long à.”

Mộ Thần: “…” Cười trộm cũng bị mắng.

Bạch Thần Tinh tràn đầy đồng tình nhìn Mộ Thần, sau đó lấy ra một bức họa, tất cung tất kính mà đưa tới trước mặt Khúc Khôn, “Nhạc phụ, ngài xem thử có ấn tượng với người này không?”

Diệp Thạch kinh hô một tiếng, “Oa…” Là một đại soái ca!

Khúc Khôn nhíu mày, ánh mắt không tốt liếc Diệp Thạch, “Ngươi la cái gì!”Khúc Khôn tiếp nhận bức họa nhìn nhìn, có chút phiền chán: “Này là ai? Mặt nhìn đúng tiện, trông vô cùng thiếu đòn.”

Diệp Thạch: “…” Ánh mắt ông ngoại có vấn đề!

Mộ Thần: “…” Rõ ràng rất soái mà.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh xấu hổ cười: “Người này năm đó cũng từng tới bí cảnh, nhẫn không gian có khả năng xuất từ trong tay hắn, ngài có một chút ấn tượng nào không?”

Khúc Khôn có chút phiền táo lắc lắc đầu: “Không có.”

Bạch Thần Tinh: “…”

Diệp Thạch đảo mắt nói: “Ông ngoại, ngài nói vị ông ngoại kia lúc ấy cả người là huyết, cho nên dù cho có là người này, ngài cũng không nhận ra được nha!”

Khúc Khôn cắn chặt răng, nói: “Vậy khỏi tra đi.”

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh: “…”

“Phụ thân, người này hiện tại có thực lực gì vậy?” Diệp Thạch hỏi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh cười khổ: “Hắn là luyện khí sư bát cấp, hơn hai mươi năm trước đã là võ tôn.”

Khúc Khôn vội vàng lắc lắc đầu: “Không phải hắn không phải hắn, khẳng định không phải! Cái tên bại hoại kia sao lại thành võ tôn được, ăn tiên dược cũng không có nhanh như vậy! Hắn thật sự là một nghèo hai trắng, cho dù mỗi ngày đạp cứt chó cũng không có khả năng tăng nhanh như vậy!”

“Kỳ thật, người kia không nhất định là một quỷ nghèo, trên người hắn có thể có không biết bao nhiêu cái nhẫn không gian, cái nhẫn không gian mà nhạc phụ ngài lấy xuống hẳn phải là dùng để che dấu tai mắt, còn nhẫn https://thuviensach.vn

không gian quan trọng thì có khả năng đã bị hắn giữ bên người rồi.”Bạch Thần Tinh suy tư rồi nói.

Trong mắt Khúc Khôn hiện lên vài phần kinh sợ, “Đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới chứ! Nhất định là như vậy!” Hắn nói mà, đồ vật trong cái nhẫn không gian kia cũng quá ít, nói như vậy, hắn-bị-lừa!

“Người Trung Châu các ngươi đúng là gian trá.”Khúc Khôn tràn đầy ghét bỏ.

Bạch Thần Tinh: “…” Ở nước ngoài cũng có người gian trá cơ mà!

“Sớm biết thế, ta hẳn nên lấy hết đồ của hắn!” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Thần: “…” Khúc Khôn thật hung tàn.

Khúc Khôn ghét bỏ nhìn Bạch Thần Tinh: “Người ta gian trá như vậy, sao ngươi lại hồ đồ như thế kia?”

Bạch Thần Tinh: “…”

Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh: “Phụ thân, ngài thấy có bao nhiêu xác suất vị ông ngoại khác là người này?”

Bạch Thần Tinh cười khổ: “Tỷ lệ hẳn là không đặc biệt lớn.”

Chỉ bằng một cái nhẫn mà đã cho rằng vị kia của Khúc Khôn là người này, vậy cũng quá qua loa rồi. Dù sao, cái nhẫn không gian này rất có thể là do người khác mua từ Lăng Xuyên.

Thân phận Lăng Xuyên quá mức tôn quý, về thực lực thì nói không chừng không yếu hơn hắn, trước khi sự tình chưa có tra rõ ràng, bọn họ

không thể lỗ mãng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút buồn bực: “Nếu người kia là võ tôn, thế thì ta đánh không lại rồi.”

Mộ Thần có chút không hiểu hỏi Diệp Thạch: “Đánh không lại?

Nhưng tại sao ngươi lại phải đánh với hắn?”

“Ông ngoại nói, nếu như ông đánh không lại, để ta giúp đồng thời giáo huấn người kia một trận, đánh cho hắn nửa chết nửa sống mới thôi.” Diệp Thạch xoa xoa tay.

Mộ Thần: “…” Tại sao trước kia hắn không phát hiện, Khúc Khôn lại là một người như vậy?!?

Khúc Khôn khụ hai tiếng, tức giận bảo: “Kêu ngươi giữ bí mật, ngươi nói nói một chút liền nói ra hết.”

Diệp Thạch sửng sốt che miệng: “A! Quên mất.”

Khúc Khôn tức giận: “Vừa gặp Mộ Thần một cái là ngươi cái gì cũng quên.”

Mộ Thần cười cười: “Ông ngoại, Diệp Thạch có bảo bảo, gần đây trí nhớ không tốt, ngài đừng so đo với y.”

Khúc Khôn hừ lạnh: “Gần đây trí nhớ không tốt? Trí nhớ của nó đã không tốt từ lâu rồi.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…”

Mộ Thần cười, nhanh chóng dời qua đề tài khác: “Ông ngoại, hẳn là ngài đã thăng cấp võ tông bát cấp rồi. Pháp khí của ngài có phải đã hơi không thuận tay? Không bằng đi đổi một thanh khác?”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh gật đầu, vội ân cần nói: “Đúng vậy đó nhạc phụ, pháp khí của ngài quả thật nên thay đổi.”

Pháp khí hiện giờ của Khúc Khôn chính là do Mạc Phong luyện chế, thanh pháp khí này ở nước ngoài tất nhiên là vạn kim khó cầu, nhưng ở

Trung Châu thì lại có chút kém.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ: “Ông ngoại, năm đó người kia dùng loại pháp khí gì?”

Khúc Khôn vô cùng ghét bỏ nói: “Hắn không có dùng pháp khí, nếu như hắn có pháp khí thì cũng đã sớm bị ta thuận tay lấy luôn rồi.”

“Người kia không có pháp khí?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Khúc Khôn gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Thạch bĩu môi: “Sao lại nghèo đến vậy trời! Phụ thân, không phảingàinói năm đónhững ngườitiến vào bí cảnhđều làthanh niên tài giỏicủacác thế lực lớn,làđối tượngđượctrọng điểm bồi dưỡng sao?”

Bạch Thần Tinh nói: “Không có pháp khí cũng không đại biểulà nghèo, Lăng gia là luyện khí thế gia, nhưngnhữngngườicótư chất tốt nhấttrong giatộcnàybình thường đều không sử dụng pháp khí.”

“Vìsao ạ?” Diệp Thạch không hiểu.

Bạch Thần Tinh liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái: “Bởi vì Lăng gia có một môn luyện khí thủ pháp, lấy người luyện khí.Đemngười thành pháp khí phôi thaimàrèn luyện, bản nhân tu luyện giảđãchính là pháp khí lợi hại, thế nên tấtnhiên không cần pháp khí.”

Diệp Thạch mở to mắt: “Đemtu luyện giả thành pháp khímàrèn luyện,vậy phảiluyện như thế nào?Némngườivàoluyện khílô đểrèn luyện https://thuviensach.vn

sao?”

Bạch Thần Tinh gật gật đầu, nói: “Đơn giản thìchính là như vậy, nhưng cụ thểthìphức tạphơnnhiều.”

“Sẽ không luyệnchết đó chứ?” Diệp Thạch trừng to mắt.

“Luyệnchếtcũng có.” Bạch Thần Tinh bình thản nói.

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…” Luyện Trận Nhập Thể của Bạch gia không cẩn thận cũng sẽ chết, luyện thể pháp quyết của Lăng gia cũng không kém bao nhiêu, đây thật đúng là một thế giới hoang đường, vô số người đều hăm hở

tiến về phía tử lộ.

Bạch Thần Tinh mím môi, vị kia của Khúc Khôn dù không phải là Lăng Xuyên, nhưng cũng có thể có quan hệ với Lăng Xuyên, thế nhưng thân phận của Lăng Xuyên lại không tầm thường, nếu tùy tiện đi tìm thì có chút không ổn.

Khúc Khôn có chút phiền chán nói: “Được rồi, được rồi,chuyện đã lâu như vậy rồi,các ngươi không cầnđiều tra thêm đâu.”

Mộ Thần: “…”

Bạch Thần Tinh: “…”

Vấn Tiên Các.

Một thanh y nam tử nhìn bức hình nhẫn không gian, đôi mắt chợt co lại.

“Các chủ, ngàithấycó vấn đềgìsao?” Lão giả thay Bạch Thần Tinh giám định nhẫn không gian đứng ở trước mặt thanh y nam tử, hỏi.

https://thuviensach.vn

“Đương nhiên là có vấn đề.” Thanh y nam tử nói.

“Mộtchiếcnhẫn phổ thônglạicó thểkhiến choBạch Thần Tinh tự mình ra tay,chiếcnhẫnnàynhất định có quan hệrất lớn vớiBạch Thần Tinh.” Các chủ Vấn Tiên Các ngưng trọng nói.

“Ngươi đã nóichiếcnhẫn không gian nàyvận dụng thuật Gấp Không Gian,vậy nócòncókhả năng có quan hệ tớiLăng Xuyên.” Thanh y nam tử

nói.

“Không cótrùng hợp như vậy chứ?” Lão giả nói.

“Khôngtrùng hợpnhư vậy? TrướcđóDiệp Thạch lấy ngọc bài thân phậncủaBạch Thần Tinh tới hỏi, nếunhưcác ngươi coi trọnghơnmột ítthì có thểkhiến cho Bạch Thần Tinh thiếu Vấn Tiên Các chúng ta một cái nhân tìnhrồi.” Thanh y nam tử tức giận nói.

Lão giả có chút xấu hổ cười: “Ngọc bài thân phậncủadòng chính Bạch gia đềuchế tácgiống nhau, lúc ấy người phía dưới cũng thật không ngờ vật kialạilàcủaBạch Thần Tinh, aimàbiết Bạch Thần Tinhlạicó mộtđứa conở

nước ngoài chứ!”

Thanh y nam tử híp mắt nói: “Chuyến này,chúng ta cần nhất là phảithận trọng.”

“Các chủ nóiphải.” Lão giả vội vàng kính cẩn nghe theo.

“Ngươi nóinămchiếc nhẫn kia luyện chếralàở khoảngnăm mươi năm trước?” Thanh y nam tử trầm ngâm hỏi.

Lão giả gật đầu: “Đúng vậy.”

Thanh y nam tử híp mắt: “Ta nhớ rõ bốn mươi tám năm trước,lúcThiên Uyển Bí Cảnh mở ra, nghe nói Lăng Xuyên ở trongđóbị

https://thuviensach.vn

người hãm hại, thiếu chút nữa nổ tan xác mà chết, sau khi đi ra, Lăng Xuyên đã từngđiều tra mọingười trong bí cảnh, bởi vì năm đó người tiến vào bí cảnh…” Có rất nhiều người có thân phận quá mức tôn quý, trận điều tra này cuối cùng không thành.

“Năm đó, mọi người cho rằng Lăng Xuyênđang tìmngười hãm hại hắn, trên thực tế, Lăng Xuyênlúc ấy đangtìm một song nhi.”

Lão giả có chút kinh ngạc: “Song nhi?”

Thanh y nam tử gật đầu: “Đúng vậy.” Vấn Tiên Các nắm giữ rất nhiều cơ mật trong thiên hạ, hắn là một trong số người không nhiều lắm năm đó biết mục đích chân thật của Lăng Xuyên, “Lăng Xuyênở trongbí cảnhtrúng phảiđộcTuyệtMộngXà,hìnhnhư ngoài ý muốnđược mộtsong nhi giải độc.”

Lão giả nhíu mày: “Khôngthể nào!Độc TuyệtMộngXàdùgiảiđượcdược tính,nhưng ngườitrúng độc cùng song nhikiađều hẳn nên nổ tan xác mà chết.Có phảiLăng Xuyên trúng độcẢoMộngXàkhông?Độc tínhcủa độc ẢoMộngXà cùng độcTuyệtMộngXàrấttương tự.”

Thanh y nam tử lắc đầu: “Khôngphải, là độcTuyệtMộngXà, người hạ

độc muốnmạngLăng Xuyên.”

Lão giả nhíu mày, nói: “Vậy tại sao?…”

Thanh y nam tử nói: “Có thể là thể chấtcủasong nhikiatương đối đặc biệt, trung hoàvớiđộc tínhtrên ngườiLăng Xuyên,khiến cho Lăng Xuyên chẳng những giảiđượcđộc, thậm chícònđột phá cực hạn, thực lực đột nhiên tăng mạnh.”

“Năm đó, Lăng Xuyêntừng thp điều tra,nhưngkhông thu hoạch được gì…” Thanh y nam tử nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Thể chất Linh Tộc cũng rất đặc biệt, ngươi đi điều tra một chút,chiếcnhẫn trên tay Bạch Thần Tinhlà từ đâutới.”

https://thuviensach.vn

Lão giả vội vàng gật đầu: “Vâng, ta lập tức đi làm.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

319. Chương 319

Bạch Thần Tinh mang theo Khúc Khôn, Mộ Thần, Diệp Thạch tới Đỉnh Khí Các, Đỉnh Khí Các là một tiệm pháp khí cao cấp nhất ở Trung Châu, pháp khí cấp thấp nhất trong tiệm cũng là pháp khí lục cấp.

Trong Đỉnh Khí Các có một quầng sáng, trên đó không ngừng thoáng hiện hình ảnh các loại pháp khí trong tiệm, bên cạnh hình ảnh còn có viết giới thiệu về pháp khí.

Trong tiệm có đủ loại pháp khí, tràn đầy màu sắc, khiến người ta không kịp nhìn.

Khúc Khôn đi dạo một vòng trong tiệm, sắc mặt không hề biến ảo.

“Ông ngoại thấythế nào?” Diệp khôn tiến đến bên cạnh Khúc Khôn hỏi.

Khúc Khôn lắc lắc đầu, tức giận nói: “Không thế nàohết.Hắc điếm!”

Mắc muốn chết! Tiến vào loại tiệm này, Khúc Khôn liền khắc sâu minh bạch cái gì gọi là ‘người nghèo’.

Tinh phẩm ở nước ngoài khó gặp, ở trong này lại chỉ như là hàng giá rẻ, nơi nơi đều đặt, đây chính là chênh lệch của Trung Châu với nước ngoài! Khó trách đám người Trung Châu khinh thường người nước ngoài, chênh lệch quá lớn cơ mà. Đi vào tiệm này xong, Khúc Khôn cảm thấy rõ ràng chính mình là một tên nhà quê.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch không để bụng: “Ông ngoại không cần lo lắng, phụ thân có tiền,ngài đểphụ thânmualà được.”

Khúc Khôn gật đầu: “Ừ, đúng rồi,trên mặtphụ thân ngươichính là viết:‘Ta là dê béo mau tớichémta đi’ cơ mà.”

Bạch Thần Tinh: “…”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Bạch Thần Tinh một cái: “Ông ngoại không cần lo lắng, phụ thân rất lợi hại, ngườikháckhông dám chém hắnđâu. Ngài có nhìn trúng cái gì không?”

Khúc Khôn khoanh tay, vẻ mặt kiêu căng không ai bì nổi: “Không có, ta đây cái cấp bậc, pháp khí thất cấp đã không lọt mắt ta, pháp khí bát cấp thì coi như thông qua, nhưng mà ở đây chỉ có ba kiện pháp khí bát cấp, một kiện là cung, một kiện là phi châm, còn một kiện là giỏ hoa, cũng không thích hợp với ta.”

Bạch Thần Tinh: “…”

“Ánh mắtông ngoại thật tốt.” Diệp Thạch tràn đầy tán thưởng mà nói.

Mộ Thần cúi đầu nghĩ, một kiện cũng không nhìn chính là ‘ánh mắt tốt’? Từ khi nào ‘ánh mắt tốt’ được đánh giá thế này rồi?

Bạch Thần Tinh hỏi chủ tiệm: “Còn có pháp khí bát cấpnàokhác không?”

Chưởng quầy liếc mắt nhìn Khúc Khôn một cái, thầm nghĩ, thực lực người này chỉ ở võ tông, nhưng khẩu khí lại thật sự rất lớn, pháp khí thất cấp cũng không nhìn vào mắt, còn không phải là pháp khí bát cấp thì không cần.

https://thuviensach.vn

Cũng không biết Bạch Thần Tinh sống như thế nào, thế mà còn phụ

họa với một võ tông.

“Pháp khí bát cấp trong tiệm chỉ có ba kiện này.” Chưởng quầy có chút xấu hổ nói.

Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn, Khúc Khôn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lười biếng.

“Nhạc phụ, ngài có muốn chọn những thứ khác không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

“Thà thiếu chứ không ẩu, ta cũng không phải là người có thể chấp nhậndùng tạm.” Khúc Khôn không mặn không nhạt nói.

“Thật xin lỗi, không biết các hạ yêu cầuthứgì, tacó thểluyện cho ngươi.” Một thanh âm ôn hòa bỗng truyền tới.

Người tới thanh âm trong trẻo, Mộ Thần lại vẫn là từ thanh âm bình thản này phẩm ra một cỗ khí phách.

Đám người Bạch Thần Tinh đồng thời nhìn qua môn khẩu.

Chưởng quầy Đỉnh Khí Các nhìn thấy người ngoài cửa, lập tức biến sắc. Chưởng quầy lấy lại tinh thần, liền nhanh chóng chạy ra, hành lễ với người ngoài cửa. Lăng Xuyên phất phất tay, động tác chưởng quầy dừng lại.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh không ngừng biến hóa, đối phương là một…

võ thánh. Hắn chân trước vừa hoài nghi đến trên đầu Lăng Xuyên, chân sau Lăng Xuyên liền xuất hiện. Hay là, hắn suy đoán không sai?

Diệp Thạch có chút ngạc nhiên đánh giá người nọ, chân nhân càng soái hơn nha!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch truyền âm hỏi Khúc Khôn: “Ông ngoại, là người này sao?”

Khúc Khôn nhíu mày, có chút phiền chán truyền âm lại: “Không, lúc đó trên mặt tên kia đầy máu, cả trên tóc cũng đều là máu, vừa bẩn vừa hôi, còn không bằng một tên khất cái, căn bản không thấy rõ diện mạo.”

Diệp Thạch có chút buồn bực truyền âm nói: “Ông ngoại, ngài hẳn nên giúp người đó tắm rửa… Hiện tại dù người đó đứng ở trước mặt ngài, ngài cũng không nhận ra được.”

Khúc Khôn liếc mắt xem thường: “Ta không làm thịt hắn đã coi như

vận khí hắn tốt lắm rồi, còn muốn ta giúp hắn tắm rửa? Hắn đi mà nằm mộng xuân thu ấy! Nhận không ra thì không nhận, cũng không có gì tốt mà nhận.”

Khóe miệng Lăng Xuyên cong lên thành một nụ cười sáng lạn. Trong lòng Bạch Thần Tinh nhất thời có loại cảm giác cổ quái. Lăng Xuyên lớn hơn Bạch Thần Tinh hai mươi tuổi. Ở Trung Châu, hơn hai mươi tuổi thật sự không coi là gì, thực lực hai người tương đương, địa vị trong gia tộc cũng tương đương, cũng coi như ngang hàng.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, nếu Khúc Khôn thật sự có quan hệ với Lăng Xuyên, vậy mình liền thấp hơn đồng lứa Lăng Xuyên.

Mộ Thần nhíu mày, truyền âm nói với Diệp Thạch: “Không cần nói nữa.”

Diệp Thạch không hiểu truyền âm lại với Mộ Thần: “Vì sao vậy?”

“Không saohết.” Mộ Thần cau mày.

Diệp Thạch cùng Khúc Khôn truyền âm có chút thô thiển, truyền âm này dấu diếm được người bình thường, nhưng lại không dấu diếm nổi nhân https://thuviensach.vn

vật cấp bậc võ thánh.

Diệp Thạch có chút ủy khuất đá đá chân Mộ Thần, nhưng cũng không có nói thêm.

Lăng Xuyên bước một bước tới trước mặt Khúc Khôn, Khúc Khôn không tự chủ được nhăn chặt mày.

Lăng Xuyên đứng quá gần, khí tức của đối phương trực tiếp phả lên trên mặt Khúc Khôn, khiến Khúc Khôn thập phần không thoải mái.

“Không biết ngươi quen dùngloạipháp khígì?” Lăng Xuyên khoanh tay, ái muội cười cười với Khúc Khôn.

Khúc Khôn siết chặt tay, bực mình ngẩng đầu tức giận nói: “Ngươilà ai?Luyện khí thuậtlàtrình độgì?”

Bạch Thần Tinh: “…”

Mộ Thần: “…” Đã hiểu tại sao Thạch Đầu lại thiếu đòn như thế, thì ra đều là học từ Khúc Khôn! Di truyền quả nhiên cường đại.

Chưởng quầy nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn Khúc Khôn: “Vị này chính là Lăng gia…”

Lăng Xuyên giơ tay lên, dừng lại lời chưởng quầy muốn nói kế tiếp.

Hắn cười cười với Khúc Khôn, khiêm tốn mà nói: “Tại hạ sống uổngmấy chục năm, luyện khí thuật có chút thô thiển, chỉ tại trình độ bát cấp hậu kỳ.”

Khúc Khôn hết sức xoi mói Lăng Xuyên, nói một câu thâm sâu: “Nếu ngươi đã biết luyện khí thuậtcủamình thô thiểnthìnên tìm một chỗbếquan, dụng tâm nghiên cứu, sớm ngàythăng cấpluyện khí thuật tới cửu cấp, không cần tùy tiện đi rangoàilãng phíthời gian.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “…”

Bạch Thần Tinh: “…”

Trong cửa hàng có vài khách nhân xem náo nhiệt, cả đám thần sắc cổ

quái mà nhìn Khúc Khôn.

Chưởng quầy bị lời Khúc Khôn nói lập tức ngây ngẩn cả người, qua nửa ngày mới phản ứng lại, không khỏi vừa sợ vừa giận nhìn Khúc Khôn.

Lăng Xuyên lành lạnh liếc mắt nhìn chưởng quầy một cái, dừng lại chưởng quầy đang muốn mở miệng quở trách.

Bạch Thần Tinh có chút xấu hổ đi lên nói: “Xin lỗiLăng đạo hữu, nhạc phụcủatatớitừ nước ngoài,córất nhiều chuyện khônghiểu lắm…”

Lăng Xuyên cười: “Khôngsao, nhạc phụ ngươi không nói sai, trình độ

luyện khícủata đích thật có chút thấp.”

Bạch Thần Tinh: “…” Lăng Xuyên thật sự là rất khiêm tốn, luyện dược sư bát cấp hậu kỳ đã là luyện khí sư cấp cao nhất ở Trung Châu.

Lăng Xuyên hơi nhướng mày, trên thực tế, trình độ luyện khí của hắn đã tới cửu cấp, thế nhưng đối ngoại chỉ nói trình độ luyện chế ở bát cấp hậu kỳ.

Lăng Xuyên không nghĩ tới, luyện khí thuật bát cấp hậu kỳ mà đối phương còn không nhìn vào mắt, ánh mắt thật cao nha!

Khúc Khôn chắp tay sau lưng, trên mặt có vài phần nôn nóng.

“Chúng ta đi thôi.” Khúc Khôn nói với mấy người Diệp Thạch.

Lăng Xuyên ngăn ở trước mặt Khúc Khôn, lấy lòng cười: “Ngươi còn chưa nói muốn dạng pháp khínàođâu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nói: “Ông ngoại sử dụng kiếm.”

Lăng Xuyên đánh giá Diệp Thạch vài lần, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh kiếm, giao cho Khúc Khôn: “Đây làLongẢnhKiếm,ngươi chịu khódùng một chút.”

Trong tiệm có không ít khách nhân nhìn thấy Lăng Xuyên lấy ra kiếm, mí mắt lập tức run rẩy. Long Ảnh Kiếm, bảo kiếm bát cấp thượng phẩm.

Lăng Xuyên đây là đang làm gì?!

Khúc Khôn buồn bực nhìn Lăng Xuyên, không có tiếp.

Diệp Thạch ngược lại hỏi: “Cần bao nhiêu nguyên thạch?”

“Ông ngoại ngươi thích là được, không cần nguyên thạch, coi như là ta tặng.” Lăng Xuyên không cần nghĩ ngợi liền nói.

Mộ Thần: “…”

Bạch Thần Tinh: “…”

Diệp Thạch sáng mắt lên: “Như vậy sao chúng ta có thể nhận lấy.”

“Một chút tâm ý mà thôi.” Lăng Xuyên vân đạm phong khinh nói.

Diệp Thạch nhìn Lăng Xuyên, trên mặt hiện lên vài phần sùng bái.

Lăng Xuyên giao kiếm trên tay cho Diệp Thạch, Diệp Thạch bỗng cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào.

Trong mắt Lăng Xuyên hiện lên tinh mang, tươi cười bên miệng càng thêm sáng lạn vài phần.

Bạch Thần Tinh híp mắt lạnh lùng nhìn Lăng Xuyên, Lăng Xuyên nhìn thoáng qua Bạch Thần Tinh, trong mắt nổi lên vài phần tà khí.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh siết chặt tay, không nói gì.

…

“Đa tạ tâm ýcủa Lăng tiền bối,chúng ta sẽ nhận,nhưngcòn thỉnh tiền bối nhận lấy.”Mộ Thần lấy ra một bình đan đưa cho Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên cười cười, không cho là đúng: “Kiếm kia là ta đưa,saocó thể muốn lễ vậtcủacác ngươi.”

Mộ Thần nhíu mày.

“Chúng ta đi thôi.” Khúc Khôn có chút không kiên nhẫn. Khúc Khôn nói xong, cũng không để ý tới mấy người, trực tiếp đi ra ngoài.

Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút vội vàng.

“Ta thật cầm điđó nha.” Diệp Thạch suy nghĩ, thăm dò nói với Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên ôn hòa cười cười với Diệp Thạch: “Cầmđi,nếumuốnthứ

kháccũng có thể nói với ta.”

“Lần sau rồi nói.” Diệp Thạch sung sướng cười, đuổi theo Khúc Khôn ra ngoài.

Bạch Thần Tinh cùng Mộ Thần bất đắc dĩ, từ biệt Lăng Xuyên, liền đi ra ngoài.

Nhìn đám người Bạch Thần Tinh rời đi, trong tiệm cũng lập tức đi sạch.

“Xuyên đại nhân,sao ngài lạiđột nhiên đếnđây?” Chưởng quầy thăm dò.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên thản nhiên nhìn chưởng quầy, không nói gì.

Chưởng quầy nhất thời có chút xấu hổ: “Xuyên đại nhân,cái ngườiKhúc Khônkiathật sự không thể tưởng tượng nổi, nghe nói hắn vẫn luônởnước ngoài, gần đây mới đến Trung Châu, một chút quy củ cũng không hiểu.”

Đôi mắt Lăng Xuyên lạnh như băng nhìn chưởng quầy: “Khúc Khônlà loại người nào,làngươicó thểbình luậnđượcsao?”

Chưởng quầy: “…”

Lăng Xuyên nhìn theo bóng dáng Khúc Khôn, âm thầm nghĩ, người mà mình làm thế nào cũng tìm không thấy, làm thế nào cũng tìm không đúng, thì ra căn bản không phải là người Trung Châu.

Lăng Xuyên giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của chính mình, khóe miệng nổi lên nụ cười sáng lạn, vừa rồi lúc hắn giao thanh kiếm cho Diệp Thạch, hắn cảm nhận được khí tức huyết mạch tương liên, tuyệt đối không sai.

Trưởng bối trong tộc gần đây luôn ao ước Bạch gia vận khí tốt, nhiều thêm một Bạch Diên Tinh dòng chính, còn bắt được một thiên tài luyện dược sư về Bạch gia.

Kỳ thật Bạch Diên Tinh là cháu của mình, thật muốn tính lên, Bạch Thần Tinh còn phải gọi hắn một tiếng “nhạc phụ” đâu. Nhưng mà, hình như

Khúc Khôn có thành kiến rất lớn với hắn, muốn nhận về, chỉ sợ không dễ

dàng.

Năm đó mình xuống tay với Khúc Khôn đúng là hơi ngoan độc.

Thế nhưng, lúc ấy mình bị trúng độc, căn bản là không có lý trí gì.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên nhớ rõ lúc ấy cả người mình như là bị hỏa thiêu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là muốn đem mọi thứ trong ánh mắt xé thành mảnh nhỏ.

Khúc Khôn chính là khi đó xâm nhập vào tầm mắt của hắn, khuôn mặt bánh bao tròn tròn của đối phương ánh vào mi mắt, khiến cho dục vọng trong lòng hắn cường thịnh chưa từng có.

Lăng Xuyên nhớ rõ lúc trước Khúc Khôn từng vô cùng phản kháng, làm cho mình phải đánh một trận nhẹ mới hết phảng kháng, đối phương luôn luôn khóc, khóc như muốn tắt thở vậy…

Nhớ tới chuyện này, trong lòng Lăng Xuyên liền có vài phần không được tự nhiên

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

320. Chương 320

Diệp Thạch đi không bao lâu, liền đuổi theo Khúc Khôn.

Khúc Khôn nhìn thanh kiếm trên tay Diệp Thạch, mí mắt nhảy nhảy, tràn đầy buồn bực nói: “Sao ngươi lại thu kiếm của người ta?”

“Hắn tự mình cho mà, không cần cũng uổng.” Diệp Thạch bồi khuôn mặt tươi cười nói.

Trong lòng Khúc Khôn phiền muộn một trận, “Vô công không thụ

lộc.”

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà không phải ông ngoại luôn nhớ thương muốn lấy hết tài sản của tên hỗn đản nào đó sao? Bây giờ

người ta tự mình đưa lên cửa, không phải là vừa lúc sao?”Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

Khúc Khôn: “… ”

Bạch Thần Tinh cùng Mộ Thần cũng rất nhanh đuổi theo.

“Phụ thân, Mộ Thần, hai người cũng đi ra rồi.” Diệp Thạch nhìn hai người.

Bạch Thần Tinh nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Thạch, nhẹ hít một hơi, “Đi về trước rồi nói sau.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn trở lại Bạch gia, liền tức đến khó thở mà trốn vào trong Linh Tháp của Mộ Thần.

“Phụ thân, ngài tìm ta?” Diệp Thạch đưa đôi mắt nhìn Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh gật đầu, có chút ngưng trọng nói với Diệp Thạch:

“Hôm nay lúc người kia giao thanh kiếm cho ngươi, ngươi có cảm giác gì không?”

“Cảm giác gì ạ? Là rất kích động! Hắn tặng không đó! Lại còn là pháp khí bát cấp cao cấp! Thật hào phóng mà, đã lâu không có gặp được người hào phóng như vậy.” Diệp Thạch đắc chí nói.

Bạch Thần Tinh: “… ”

Bạch Thần Tinh có chút bất đắc dĩ đỡ trán, phát động huyết mạch cảm ứng, Diệp Thạch nhất thời có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

“Có phải là loại cảm giác này không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Diệp Thạch có chút mờ mịt trừng mắt nhìn, lập tức gật gật đầu: “Có, chính là loại cảm giác này. Nhưng hình như không có kịch liệt như vậy.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cái này thì đúng rồi. Khi đó hắn phát động huyết mạch cảm ứng, ta là phụ thân ngươi, quan hệ với ngươi gần hơn, cảm giác cũng càng kịch liệt hơn.”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn: “Nói như vậy, người kia chính là cái tên áp ông ngoại, cũng chính là một ông ngoại khác?”

Bạch Thần Tinh chần chờ một chút: “Có loại khả năng này. Đương nhiên, cũng có khả năng người áp nhạc phụ là huyết mạch Lăng gia.” Việc này sự tình quan trọng, thật sự không thể qua loa.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vuốt cằm: “Phụ thân, cái người tên Lăng Xuyên kia có phải rất lợi hại hay không?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Hơn hai mươi năm trước Lăng Xuyên đã bắt đầu tiềm tu, mấy năm nay lời đồn về hắn có rất ít, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một võ tôn, trên thực tế, hắn đã là võ thánh.” Giữa võ thánh cùng võ thánh có cảm ứng đặc biệt, nếu không phải là Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh, căn bản sẽ không phát hiện Lăng Xuyên cũng là võ thánh.

Diệp Thạch: “…” Võ thánh? Từ khi nào mà võ thánh thành cải trắng rồi? Một người lại môt người nhảy ra, cải trắng nhiều như vậy, vì sao y vẫn là võ tông?

“Ta cho rằng Trung Châu rất ít võ thánh.” Mộ Thần nhíu mày nói.

Bạch Thần Tinh: “Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Chỉ là đến cấp bậc võ thánh, thứ đáng để động tâm liền ít hơn, đại đa số người đều sẽ

lựa chọn ẩn nấp.”

“Ông ngoại còn đang băn khoăn tìm ông ngoại kia báo thù rửa hận đâu, nếu ông ngoại kia là võ thánh, vậy thì không có cơ hội rồi.” Diệp Thạch suy tư rồi nói.

Mộ Thần: “… ”

Bạch Thần Tinh hỏi Mộ Thần: “Nhạc phụ đang ở đâu?”

“Tại trong Linh Tháp. Ông ngoại vừa tiến vào Linh Tháp liền ngủ, đại khái là gần đây quá mệt mỏi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch chớp mắt nói: “Ta cũng muốn tiến vào Linh Tháp.”

Mộ Thần gật đầu, “Được.” Sau đó thu Diệp Thạch vào Linh Tháp.

……

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nằm ở trong phòng nghỉ trong Linh Tháp, nhắm mắt dưỡng thần.

Khúc Khôn mím môi, lâm vào giấc mơ.

Quái thú cả người đầy máu xâm nhập vào trong mộng Khúc Khôn.

Quái thú thần sắc dữ tợn. Khúc Khôn mơ thấy quái thú đạp xương cốt toàn thân hắn thành mảnh nhỏ, đột nhiên mặt quái thú biến thành gương mặt Lăng Xuyên, Khúc Khôn lập tức bị đẩy tỉnh lại.

Diệp Thạch ngồi bên cạnh Khúc Khôn, ánh mắt mở to.

Khúc Khôn nhìn thấy Diệp Thạch, chợt hoảng sợ, sau đó có chút buồn bực: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Ông ngoại, ngài vừa nãy luôn nói mớ ‘hỗn đản, cút ngay’, ta cảm thấy không ổn, nên lại đây nhìn xem. Ông ngoại không sao chứ?” Diệp Thạch lo lắng hỏi Khúc Khôn.

Khúc Khôn hít sâu một hơi: “Ta không sao, ngươi không cần lo lắng.”

Diệp Thạch có chút không hiểu: “Ông ngoại, đến cùng thì năm đó đã xảy ra những gì?”

Khúc Khôn liếc mắt xem thường. Xảy ra chuyện gì á? Nói ngắn gọn chính là hắn bị cường gian, nếu như kể một cách phức tạp…

Lúc ấy hắn nghe được tiếng kêu rên thống khổ, như là tiếng kêu của dã thú lúc lâm vào tuyệt cảnh.

Hắn không nhịn được lòng hiếu kỳ, trộm đi nhìn thoáng qua, đã bị một người vừa bẩn vừa thối với đôi mắt màu đỏ, hoặc cũng có thể nói là dã thú theo dõi.

https://thuviensach.vn

Lúc ấy, hắn xoay người muốn chạy, người nọ lại lập tức chạy tới, chặn đường đi của hắn.

Hắn nóng nảy liền công kích đối phương, thực lực cách quá xa, hắn không sống nổi qua ba chiêu dưới tay đối phương.

Đối phương một quyền nện tới bụng hắn, khiến cho ngũ tạng lục phủ

của hắn đều dời vị trí, hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám.

Nhưng mà, hết thảy những này mới chỉ là sự bắt đầu của ác mộng.

đối phương điên cuồng đặt hắn dưới thân, không biết mệt mỏi làm hắn ba ngày. Trong ba ngày kia, Khúc Khôn vô số lần cảm thấy, có lẽ hắn sẽ cứ

như vậy chết ở dưới thân một người nam nhân, chết không nhắm mắt.

Đoạn trải qua kia thật sự đáng sợ, Khúc Khôn mới bắt đầu căn bản không nguyện ý hồi tưởng.

Khi hắn tỉnh dậy, đối phương đã nhắm mắt lại. Tuy rằng gương mặt có chút mơ hồ, lại có thể nhìn ra là ngủ không tồi.

Lúc ấy Khúc Khôn đã nghĩ, phải đi qua làm thịt đối phương.

Thế nhưng nỗi sợ hãi đối với đối phương vẫn luôn quanh quẩn Khúc Khôn, Khúc Khôn không dám xuống tay, chỉ muốn nhanh chóng né tránh đối phương.

Nếu cứ như vậy mà đi thì không khỏi quá tiện nghi đối phương. Thế

nên Khúc Khôn đánh bạo, trộm nhẫn của đối phương.

Khúc Khôn những tưởng rằng sự tình sẽ dừng lại ở đây, không nghĩ

tới qua hơn một năm sau, Khúc Khôn lại phát hiện mình mang thai, oan nghiệt mà!

“Ông ngoại không sao chứ?” Diệp Thạch lo lắng hỏi.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn lắc lắc đầu: “Ta không sao.”

Khúc Khôn ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thạch, hỏi:

“Người kiacótu vigì?Hai chúng ta liên thủcóđánh thắng đượckhông?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: “Đánh không lại.”

Khúc Khôn nhíu mày: “Khôngphảilàngươicó thể đánhcảvõ tôn sao?”

“Ta chỉ có thể đánhđượcvõ tôn thái điểu mới vừathànhvõ tôn, võ tôn cao cấpthìtachưađối phó được.” Diệp Thạch vô tội nói. Nếu là võ tôn thì còn có thể liều mạng một chút, nhưng người kia căn bản không phải võ tôn!

Khúc Khôn nhíu mày hỏi: “Vậy thêm Mộ Thần thì sao?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Vẫn là không được.”

“Mộ Thần thật vô dụng!” Khúc Khôn tức giận.

Diệp Thạch “… ”

“Ông ngoại, ngài xác định ông ngoại khác chính là người kia?” Diệp Thạch hỏi.

Khúc Khôn cắn răng nửa ngày, gật đầu: “Phải vậy.”

Tuy rằng lúc trước hắn không thấy rõ diện mạo của người nọ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đó chính là người này. Lăng Xuyên cho hắn cảm giác giống lúc trước như đúc.

Cái tên này giống như một con dã thú muốn xé hắn thành mảnh nhỏ, là một tên cầm thú nhân mô cẩu dạng.

Khúc Khôn nhíu mày nói: “Thật sự không được nữa thì tìm phụ thân ngươi đánh hắn một trận.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch trừng mắt nói: “Không tốt lắm thì phải.” Người kia coi như là nhạc phụ của phụ thân, lại nói, hai người đều là võ thánh, nếu đánh nhau, không biết là ai thua ai thắng.

……

“Thập Ngũ đệ.” Bạch Thừa Phong kích động tìm Bạch Thần Tinh.

“Có việc?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Bạch Thừa Phong xoa tay nói: “Thời gian bắt đầu Đan Điện bí cảnh đã định ra, là vào năm ngày sau.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Tốt.”

Bạch Thừa Phong cười tủm tỉm nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Thập Ngũ

đệ, ta nghe nói vận khí của ngươi rất tốt, vừa đi ra ngoài đã có người đưa một thanh pháp khí bát cấp hậu kỳ. Thanh pháp khí kia lại chính là xuất từ

trong tay luyện khí sư bát cấp hậu kỳ Lăng Xuyên!”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ cười: “Không phải là cho ta, là cho nhạc phụ.”

Bạch Thừa Phong nhún vai, không cho là đúng: “Cho nhạc phụ

ngươi? Hơn phân nửa là đưa cho ngươi rồi. Nếu không phải nhờ mặt mũi của Thập Ngũ đệ, Lăng Xuyên làm sao có thể tùy tay đưa trọng lễ như

vậy!”

Bạch Thần Tinh híp mắt, sắc mặt âm trầm nói: “Không nên nói lung tung, ta không có mặt mũi lớn như vậy.”

Hắn vừa mới nhận được một ít tin tức về năm mươi năm trước trong Thiên Uyển Bí Cảnh.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nói, người nọ trúng xuân dược trong bí cảnh, thần chí không rõ. Hắn lại vừa thu được tin tức, Lăng Xuyên ở trong bí cảnh vừa lúc bị người hãm hại mà trúng xuân dược.

Năm đó, độc mà Lăng Xuyên trúng chính là… độc Tuyệt Mộng Xà, độc này và độc Ảo Mộng Xà rất tương tự, nhưng lại không có thuốc nào chữa được. Thế nhưng, Lăng Xuyên lại ngoài ý muốn còn sống.

Huyết mạch Linh Tộc đặc biệt, hẳn là máu vừa vặn có thể trung hoà độc tính.

Lại nhìn phản ứng của Lăng Xuyên, pháp khí bát cấp cao cấp lại tùy ý đưa, chuyện hắn là một vị nhạc phụ khác của mình, sợ là tám chín phần mười.

Bạch Thần Tinh nhẹ vỗ vỗ cái trán, rất nhanh, trên đầu mình liền sắp nhiều thêm một tòa đại phật. Mà Lăng Xuyên này sợ cũng không phải là người thiện lương gì, nhưng như vậy cũng không sao, tình trạng hiện giờ

của Mộ Thần và Diệp Thạch cũng không quá tốt, nếu Lăng Xuyên có thể

giúp một phen, vậy tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bạch Thừa Phong đánh giá vẻ mặt Bạch Thần Tinh, thấy Bạch Thần Tinh không giống như làm bộ, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.

“Lăng Xuyên không phải hướng về phía ngươi? Chẳng lẽ thật sự là hướng về phía nhạc phụ ngươi?” Bạch Thừa Phong có chút hồ nghi.

Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói:“Việc này ngươi đừng quản.”

Bạch Thừa Phong nhún vai: “Không quản thì không quản. Đúng rồi, Lăng Xuyên cũng sẽ đi Đan Điện bí cảnh đấy.”

Bạch Thần Tinh ngẩng đầu: “Hắn cũng đi?”

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong gật đầu: “Đúng vậy. Hắn hỏi Đan Cốc muốn một danh ngạch.”

Bạch Thần Tinh mím môi, hắn vốn muốn chờ chuyện Đan Điện bí cảnh chấm dứt rồi đi xử lý chuyện Lăng Xuyên, nhưng không ngờ Lăng Xuyên cũng sẽ đi.

Bạch Thừa Phong nghiêng đầu, tràn đầy tò mò: “Thập Ngũ đệ, có phải là Lăng Xuyên coi trọng nhạc phụ ngươi không?”

Bạch Thần Tinh nửa thật nửa giả nói: “Có khả năng.”

Bạch Thần Tinh hết sức bội phục: “Nhạc phụ ngươi thật lợi hại! Cái gì gọi là bách luyện cương nhiễu chỉ nhu, chính là tình huống này còn gì.

Lăng Xuyên kia tu luyện Lăng gia thuật lấy thân luyện khí, nghe nói luyện mất thất tình lục dục, thành người sắt danh xứng với thực. Không nghĩ tới hắn mới chỉ gặp nhạc phụ ngươi lần đầu, lại đưa hậu lễ lớn như vậy.”

Bạch Thần Tinh cười cười, không nói gì.

Lúc trước hắn đi điều tra người áp Khúc Khôn trong bí cảnh, không phải là muốn cùng đối phương xung đột, dù sao thì người nọ cũng là một phụ thân khác của Tâm Dương.

Nào biết, tra tiếp, vậy mà lại liên lụy tới Lăng Xuyên, thật sự khiến người ta bất ngờ.

Căn cứ kết quả mà hắn điều tra được, tựa hồ năm đó Lăng Xuyên cũng từng tra về Khúc Khôn. Lúc ấy thực lực Lăng Xuyên không bằng hiện tại, Khúc Khôn lại bị truyền tống về nước ngoài, thế nên Lăng Xuyên tất nhiên không thu hoạch được gì.

“Ta nghe nói nhạc phụ ngươi đối với luyện khí thuật của Lăng Xuyên rất không đặt vào mắt?” Bạch Thừa Phong đầy vui sướng khi người gặp https://thuviensach.vn

họa mà cười: “Lăng Xuyên chắc là chưa từng nghĩ tới, luyện khí thuật của hắn sẽ bị một võ tông xem nhẹ.”

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ cười. Lăng Xuyên làm bộ làm tịch khiêm tốn, Khúc Khôn lại thật sự đánh rắn tùy côn.

Nhớ tới sắc mặt Lăng Xuyên lúc ấy, Bạch Thần Tinh ngầm vui vẻ

trong lòng một trận.

………

Trong Linh Tháp, Diệp Thạch nơm nớp lo sợ cầm thanh kiếm, hỏi Khúc Khôn: “Ông ngoại, ngài có muốn không?”

“Lấy chứ!” Khúc Khôn có chút nóng nảy đoạt lấy thanh kiếm trên tay Diệp Thạch.

Diệp Thạch cười cười với Khúc Khôn: “Ông ngoại, thanh kiếm này dùng rất tốt.”

Khúc Khôn tức giận hừ lạnh một tiếng, “Làm người thì ánh mắt phải cao một chút, không cần chịu một chút ơn huệ nhỏ của người khác liền bị

người ta mua.”

Diệp Thạch gật gật đầu, ra vẻ thụ giáo mà “à” một tiếng.

Khúc Khôn cầm kiếm, lấy ra một viên ngọc thạch thật lớn, tước thành bộ dáng Lăng Xuyên, rồi sau đó, một kiếm xuyên tim!

“Này thì cái thứ vô liêm sỉ!” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi mắng.

Diệp Thạch: “… ”

Mộ Thần đi vào Linh Tháp, nhìn Khúc Khôn tức giận bừng bừng, lại nhìn nhìn pho tượng ngọc thạch bị một kiếm xuyên tim, trong lòng giật https://thuviensach.vn

mình, không biết vị ông ngoại kia rốt cuộc từng làm gì Khúc Khôn mà lại khiến Khúc Khôn hận thành như vậy.

Diệp Thạch vô tội trừng mắt nhìn: “Ông ngoại xin bớt giận.”

Khúc Khôn nhấc kiếm, chém pho tượng kia ra hơn một trăm khối.

Khúc Khôn nhìn pho tượng đã bị chém thành trăm khối, sung sướng cong khóe miệng: “Nhìn đống này, khẩu khí trong lòng ta cuối cùng cũng thuận được chút.”

Diệp Thạch: “… ”

Mộ Thần: “… ”

Khúc Khôn híp mắt nói: “Chờ tới khi cũng chém chân nhân ra hơn trăm khối, khẩu khí trong lòng ta liền sẽ càng thuận.”

Diệp Thạch chần chờ một chút mới nói: “Ông ngoại, đó dù sao cũng là…” ông ngoại khác mà.

Khúc Khôn giơ kiếm lên, nói: “Ta đây trực tiếp chém cái chân thứ ba của hắn ra trăm khối!”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch cau mày nói: “Ông ngoại đánh không lại.”

Mộ Thần: “…” Còn không phải sao, lúc trước chính là bởi vì đánh không lại, mới bị áp đấy thôi.

Khúc Khôn tức giận nhìn Diệp Thạch: “Ta biết đánh không lại, không cần nhắc nhở ta hoài.”

“Ta sợ ông ngoại xúc động, liền chịu thiệt.” Diệp Thạch vô tội nói.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn tức giận trừng Diệp Thạch: “Ta là người dễ dàng chịu thiệt như vậy sao?”

Diệp Thạch vội lắc đầu: “Không giống, không giống. Sao ông ngoại có thể chịu thiệt được, ngài còn tự dưng kiếm được một thanh kiếm cơ mà.”

Khúc Khôn hung tợn: “Ta muốn tước hắn thành nhân côn!”

Khúc Khôn nguyên bản tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, hận ý năm đó cũng nên tan thành mây khói rồi. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Xuyên, Khúc Khôn mới biết được mình nghĩ quá đơn giản. Vừa thấy được người đó, ký ức ác mộng về ba ngày kia liền không khắc chế không nổi mà trồi lên, suy nghĩ muốn bổ đối phương cũng khắc chế không được.

……

Bạch Thần Tinh đi vào Linh Tháp. Khúc Khôn nhìn thấy Bạch Thần Tinh, nhất thời liền giận run cả người.

Khúc Khôn có chút xoi mói nhìn nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Bạch Thần Tinh xấu hổ cười: “Ta đến là muốn báo cho nhạc phụ ngài một tiếng, Lăng Xuyên cũng sẽ đi bí cảnh.”

Khúc Khôn tức khắc nổi giận đùng đùng: “Cố ý, cố ý! Hắn đây là thị

uy với ta!”

Diệp Thạch chớp chớp mắt, nói: “Ông ngoại không cần nghĩ như vậy.

Có lẽ ông ngoại kia là không yên lòng ngài thì sao.”

Khúc Khôn nhìn Bạch Thần Tinh: “Vào trong bí cảnh rồi, ngươi tìm cơ hội nào đó đánh tên kia một trận, đánh gần chết là đủ rồi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh xấu hổ nói: “Ta không chắc là có thể trấn trụ hắn không…”

Khúc Khôn tức giận: “Ngươi thật vô dụng!”

Bạch Thần Tinh cúi đầu nghĩ, tục ngữ nói đúng, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Vô luận là Khúc Khôn hay Lăng Xuyên thì đều là nhạc phụ của hắn. Hắn hiện tại nghe xong Khúc Khôn, ra tay với Lăng Xuyên, qua một thời gian ngắn, Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn lăn tới một chỗ, hắn liền không đứng ở đâu được.

“Ông nội, nghe nói ông ngoại kia là võ thánh.” Diệp Thạch nói.

“Võ thánh? Vì sao một tên rác rưởi cũng có thể trở thành võ thánh?

Võ thánh ở Trung Châu các ngươi không đáng giá như vậy?” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ nói: “Lăng Xuyên là đệ nhất thiên tài trong mấy vạn năm nay, năm đó từng kinh diễm toàn bộ Trung Châu.”

Khúc Khôn liếc mắt xem thường đầy ghét bỏ: “Nghe nói ngươi chính là đệ nhất thiên tài trong mấy vạn năm nay của Bạch gia? Người Trung Châu các ngươi đúng là thích nói ngoa.”

Bạch Thần Tinh: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

321. Chương 321

Trong lương đình một toà biệt viện của Đỉnh khí các, hai nam tử khí thế bất phàm ngồi đối diện nhau.

“Thập Thất đệ, sao đệ lại tới đây?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên thản nhiên cười cười, “Đệ đi ngao du một chút, thấy Trung Châu gần đây, thật đúng là gió nổi mây phun. Nghe nói, hiện tại Bạch gia đang rất nổi danh.”

Lăng Trầm gật gật đầu, vô cùng cảm thán nói: “Đúng vậy! Gần đây Bạch gia đích xác là đã vượt qua được đại vận.” Nhưng mà, mọi việc có lợi có hại, Bạch gia đụng phải Mệnh tộc, cũng không rõ là phúc hay họa.

Lăng Trầm là quản sự của Lăng gia tại Bạch gia, thực lực cấp bậc võ tôn, là đường huynh của Lăng Xuyên.

“Thập Thất đệ, ngươi vẫn còn tìm kiếm song nhi bên trong bí cảnh năm đó sao?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên thản nhiên gật gật đầu, “Đúng vậy!”

“Kỳ thật, đã nhiều năm như vậy, nếu có thể tìm được thì đã sớm tìm thấy rồi.” Lăng Trầm chần chờ một chút, cẩn thận nói: “Thập Thất đệ, có thể lúc ấy, đệ chỉ là nằm mơ mà thôi…”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lăng Trầm: “Huynh nói đệ chỉ

là đang nằm mơ thôi sao? Huynh nghĩ rằng đệ còn không phân biệt được giữa hư và thực ư?”

Lăng Trầm mỉm cười xấu hổ, “Không phải.”

Năm đó, Lăng Xuyên nói hắn không cẩn thận đã cường bạo một song nhi bên trong bí cảnh, muốn chịu trách nhiệm với người ta, nhưng mà hắn thậm chí còn không biết người nọ tên gọi là gì, dung mạo cũng không nhớ

rõ.

Lăng Xuyên kiên trì, một người trưởng bối coi trọng Lăng Xuyên đã giúp hắn tra danh sách những người có trong bí cảnh năm đó, vậy mà lại phát hiện song nhi kia hoàn toàn không tồn tại.

Trong tộc sớm đã đồn đại rằng Lăng Xuyên gặp mộng xuân, nhưng mà Lăng Xuyên vẫn cứ cố chấp cho rằng đó đều là thực, mọi người trong tộc mặc dù vẫn hoài nghi trong lòng nhưng đều không nói ra trước mặt hắn.

“Đã nhiều năm như vậy, đệ vẫn không buông bỏ được sao?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên lạnh lùng nhìn Lăng Trầm, sắc mặt không tốt nói:

“Huynh là đang muốn đệ phải quên đi ư?”

Lăng Trầm xấu hổ cười, cắn chặt răng, nói: “Nếu như đệ không buông bỏ được, vậy thì trước tiên cứ nạp thiếp đi đã. Thập Bát đệ đã có đến hơn mười người nhi tử, đến bây giờ đệ vẫn còn lẻ loi một bóng, đệ không thấy hâm mộ sao?”

Lăng Trầm nhìn sắc mặtLăng Xuyênbỗng chốc tối lại, trong lòng bất lực kêu rên.

https://thuviensach.vn

Trời ạ! Trưởng bối trong tộc sao lại chỉ định hắn đi khuyên nhủ Lăng Xuyên? Lăng Xuyên mà tức giận, làm sao hắn cản cho nổi?!

Lăng Xuyên lạnh lùng nhìn Lăng Trầm, bỗng nhiên cười cười, nói:

“Thập Bát đệ có mười người nhi tử thì sao chứ, cũng không nhất định là sẽ

có cháu.”

Lăng Trầm nhìn thấy sắc mặt Lăng Xuyên đột ngột chuyển biến, thầm thở phào một hơi. Thập Thất đệ, đệ cũng thật biết nói giỡn. “Đệ tưởng đệ

chính là Bạch Thần Tinh sao? Người ta là có một người nhi tử, một tên song tế a…”

Lăng Xuyên híp mắt, hừ lạnh một tiếng, “Bạch Thần Tinh thì là cái gì?

Không phải chỉ có nhiều hơn một người nhi tử và một cái song tế thôi sao?”

Chờ hắn đưa Khúc Khôn trở về, Bạch Thần Tinh sẽ phải tất cung tất kính gọi hắn một tiếng nhạc phụ!

“Thập Thất đệ, nghe nói đệ ở trong điếm của Lăng gia bị một song nhi hạ mặt mũi?” Lăng Trầm chuyển đề tài, hỏi.

Nhớ tới Khúc Khôn, Lăng Xuyên mỉm cười nói: “Đệ trình độ còn quá kém, không thể lọt vào mắt của người ta.”

“Hắn là nhạc phụ của Bạch Thần Tinh đến từ nước ngoài, kiến thức không nhiều lắm, đại khái là Bạch Thần Tinh nhượng hắn, làm hắn cái gì cũng dám nói, thật là không biết sợ!” Lăng Trầm lắc lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ.

“Thất ca, huynh không phải là có thành kiến rất lớn đối với Khúc Khôn chứ?” Lăng Xuyên nắm chén rượu trong tay, buông mí mắt hỏi.

https://thuviensach.vn

Lăng Trầm trong lòng phát lạnh, chẳng biết tại sao, thanh âm của Lăng Xuyên rất bình thản, nhưng mà Lăng Trầm lại cảm thấy một cỗ lạnh như

băng không nói lên lời.

Lăng Trầm xấu hổ cười, “Ta chỉ thay Thập Thất đệ bất bình mà thôi.”

Lăng Xuyên chính là võ thánh, luyện khí sưcửu cấp! Tuy rằng đối với bên ngoài nói là võ tôncửu tinh, trình độbát cấp cao cấp, nhưng đó cũng đã đạt đến trình độ cao nhất Trung Châu!

Lăng Xuyên nếu như phát ngôn bừa bãi, vi này định chế pháp khí, những võ tôn cường giả kia nhất định sẽ chen chúc mà đến. Khúc Khôn chính là ngại Lăng Xuyên luyện khí trình độ không đủ, thực lực của Khúc Khôn không cường, nhưng mà khẩu khí lại rất lớn.

Lăng Xuyên cười cười: “Cũng không có gì, trình độ luyện khí của đệ

xác thực còn kém cỏi, để đệ về nghiên cứu thêm.”

Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên, suy tư một chút, nghiêm túc nói: “Thập Thất đệ, tuy nói bởi vì Mộ Thần, Bạch gia hiện tại chạm tay có thể bỏng.

Nhưng mà lấy nội tình của Lăng gia chúng ta, chúng ta cũng không cần chỉ

vì một cái bát cấp cấp thấp luyện dược sư, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà đi lấy lòng Bạch gia, lấy lòng một cái võ tông.”

Lăng Xuyên cười nhạo một tiếng,“Huynh cho là đệ làm như vậy, là để

lấy lòng Bạch gia, lấy lòng Mộ Thần?”

Lăng Trầm nhíu mày, tràn đầy khó hiểu nhìn Lăng Xuyên.

Nhìn biểu tình hoang mang của Lăng Trầm, Lăng Xuyên cũng không vì Lăng Trầm giải thích nghi hoặc, “Bạch Thần Tinh và chuyện của Khúc Tâm Dương kia, huynh biết bao nhiêu?”

https://thuviensach.vn

Lăng Trầm nói:“Ta cũng không biết rõ tình hình cụ thể, ta chỉ biết Bạch Thần Tinh năm đó hiểu lầm Khúc Tâm Dương theo người khác, lưu y ở nước ngoài, sau đó Bạch Diên Tinh tìm đến.”

“Bạch Thần Tinh người này rất mơ hồ, nhi tử đến Trung Châu hơn nửa năm, cư nhiên một chút đều không biết chuyện, chỉ đến khi người Bạch gia đẩy Bạch Diên Tinh vào đường cùng, hắn mới kịp phản ứng rằng đó là con trai ruột của hắn.”

“Lần này Khúc Khôn đến từ nước ngoài tới đây cũng đánh nhau với đám người Bạch gia, Bạch Thần Tinh mới đến giải vây cho hắn.”

“Cũng may Bạch Diên Tinh và Khúc Không có mệnh đủ cường, nếu không…” Lăng Trầm lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Trong mắt Lăng Xuyên hiện lên vài phần lãnh ý, “Bạch Thần Tinh thật ngu xuẩn, đáng lẽ ra phải bị ngu chết mới đúng.”

Lăng Xuyên nhận ngọc giản đưa tin của Vấn Tiên Các, nhìn thấy trong ngọc giản có hình ảnh của Khúc Khôn thì lập tức xuất quan.

Lăng Xuyên có điều tra chuyện của Khúc Khôn, nhưng bởi vì quá vội vàng, thành ra điều tra cũng không tường tận.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Khúc Khôn, Lăng Xuyên liền xác định là người này, mặc dù hắn không nhớ bộ dáng của Khúc Khôn, nhưng mà vẫn dư dả xác định là người này.

Lăng Trầm: “…”

Sắc mặt của Lăng Trầm vội biến đổi, hắn nhắc nhở: “Thập Thất đệ, Bạch Thần Tinh bên ngoài thì nói là võ tôn cửu tinh, nhưng chỉ sợ bên trong đã là võ thánh, tư chất của hắn không phân cao thấp với đệ.”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên gật gật đầu: “Đệ biết, đệ biết hắn là võ thánh, một võ thánh ngu xuẩn.”

Lăng Trầm: “… ”

“Thập Thất đệ, sao đệ lại đột nhiên cảm thấy hứng thú vớibí cảnhĐan Điện?” Lăng Trầm hỏi.

Lăng Xuyên thản nhiên nói: “Đan điện tựa hồ có biện pháp luyện chế

Cửu Thừa Đỉnh.”

Cửu Thừa Đỉnh là đan lôcửu cấp, có thể gia tăng xác xuất luyện đan thành công.

Đan lô của luyện dược sư luyện nhiều sẽ có hư hại, một cái lò luyện đan tốt, đối với luyện dược sư rất có lợi.

Trung Châu đan dược bát cấp lô hầu hết đều xuất phát từ Lăng gia, cho dù là luyện dược sư bát cấp thì đứng trước mặt Lăng gia cũng sẽ không có gan làm bộ làm tịch.

“Phương phápluyện chế Cửu Thừa Đỉnh? Đúng là thứ tốt!” Lăng Trầm nhịn không được nói. “Bất quá, vật như vậy cũng chỉ có đến trên tay Thập Thất đệ mới không tính người tài giỏi không được trọng dụng.”

Lăng Xuyên híp mắt, nếu không phải nhận được tin tức từ Vấn Tiên Các, cho dù là phương phápluyện chế Cửu Thừa Đỉnh thì cũng căn bản không thể nào khơi dậy nổi hứng thú của Lăng Xuyên.

“Quan hệ giữa Bạch gia và đan tháp hình như có chút cứng ngắc?”

Lăng Xuyên hỏi.

Lăng Trầm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mộ Thần giết năm thiên tài và Trang Du của Mệnh Tộc trong Thiên Cơ Bí Cảnh, cùng Mệnh Tộc kết https://thuviensach.vn

hạ hận thù, theo lý thuyết, thù hận là do Mộ Thần và Mệnh Tộc hạ xuống, cùng đan tháp không có quan hệ gì, nhưng mà không biết vì sao đan tháp lại nhúng tay.”

Lăng Xuyên híp mắt, cười lạnh một tiếng: “Nếu, đan tháp có tộc nhân Mệnh Tộc thì sao?”

Lăng Trầm ngây ra một lúc, trừng lớn mắt: “Hẳn là không phải đâu?”

Lăng Xuyên lạnh lùng nói: “Không phải? Sao lại không được? Mệnh Tộc mấy trăm năm trước mưu đồ Linh Tháp ở nước ngoài, Mệnh Tộc là một đại gia tộc như vậy, nếu không phải vì mưu đồ ngũ tháp Trung Châu, cần gì phải tốn tinh lực để thu phục ngũ tháp ở nước ngoài.”

“Mệnh Tộc nếu động tâm tư muốn thu phục ngũ tháp Trung Châu, vậy ngũ tháp Trung Châu tại sao lại không có tộc nhân Mệnh Tộc?”

Lăng Trầm ngẩn người, có chút chần chờ hỏi: “Tay của Mệnh Tộc duỗi dài như vậy?”

Lăng Xuyên híp mắt nói: “Hiện nay vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà không thể không phòng.”

Lăng Trầm suy tư một chút, nói: “Lúc trước làm khó dễ Mộ Thần là đan tháp tháp chủ Cừu Tranh Vanh, nếu đan tháp tháp chủ là Tộc nhân Mệnh Tộc, như vậy...” Mệnh Tộc cũng thật là đáng sợ.

“Chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chừng là đệ nghĩ nhiều. Có lẽ là luyện đan thuật của Mộ Thần rất cao nên đan tháp dĩ nhiên phải dè chừng.”

Lăng Xuyên nghĩ nghĩ nói.

“Bí cảnh Đan Điện có năm mảnh địa đồ mảnh nhỏ, hai mảnh ở trong tay đan tháp, đan tháp lần này sẽ cho mười người vào, Bạch gia cho năm https://thuviensach.vn

người, đan tháp và Mộ Thần bất hòa, song phương có lẽ sẽ tạo ra xung đột.” Lăng Trầm cau mày nói.

Lăng Xuyên cười cười, “Có lẽ vậy.”

“Lăng gia chúng ta không cần tiến vào chuyện của Bạch gia và Mệnh tộc. Thập Thất đệ đến lúc đó có thể sống chết mặc bay.” Lăng Trầm nói.

Lăng Xuyên cười cười, Bạch Diên Tinh là huyết mạch của Bạch Thần Tinh, hiện tại còn hoài thai hài tử của Mộ Thần, làm sao có thể không đếm xỉa.

“Ta nghe nói,mẫu phụ của Bạch Diên Tinh – Khúc Tâm Dương – vẫn luôn hôn mê bất tỉnh?” Lăng Xuyên hỏi.

Lăng Trầm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Bạch Thần Tinh lúc trước tìm kiếm Phản Linh Đan chính là vì Khúc Tâm Dương. Nhưng Bạch Thần Tinh người này cũng đủ kỳ quái. Nghe nói lúc trướchắnvì thỉnh độngthái thượng trưởng lãođan tháp, quả thực là không tiếc hết thảy đại giới, không lâu sau đó, đan tháp thái thượng trưởng lão đáp ứng luyện đan cho hắn, hắn lại cự

tuyệt.”

Sắc mặt Lăng Trầm ngưng trọng nói: “Hắn đại khái là phát hiện cái gì không ổn đi.”

Lăng Trầm đánh giá Lăng Xuyên, có chút hồ nghi mà nói: “Thập Thất đệ, đệ đối với Khúc Khôn thực cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ đệ xem trọng hắn?”

Lăng Xuyên cười cười, không trực tiếp trả lời Lăng Trầm vấn đề, chỉ

là nói: “Bọn họ đều sẽ đi bí cảnh, đệ cũng muốn tìm hiểu một chút.”

Lăng Trầm thở ra một hơi, “Thì ra là thế, thiếu chút nữa là ta nghĩ đệ

yêu thích Khúc Khôn rồi, ha ha ha…”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên nhìn Lăng Trầm, cười như không cười mà nói: “Thực buồn cười? Khúc Khôn không tốt?”

Lăng Trầm nghĩ nghĩ, nói: “Nghe nói tính cách của hắn rất không tốt, Bạch Thần Tinh lại bị hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Người thích Khúc Khôn hơn phân nửa là có chứng thích bị ngược, ha ha ha…”

Lăng Xuyên khoanh tay, lẳng lặng mà nhìn Lăng Trầm.

Lăng Trầm nhìn sắc mặtLăng Xuyên, nhất thời cười không nổi nữa.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

322. Chương 322

Luyện khí tháp.

“Ông nội, Lăng Xuyên tiền bối đến.” Hà Tĩnh Nguyệt nói với Hà Hiền.

Hà Hiền gật gật đầu, “Ta biết rồi, Lăng Xuyên đến vào giờ này thì đúng là kì lạ.”

Thế lực Lăng gia không thua kém gì Bạch gia, dù cho hiện tại Mộ

Thần chạm tay vào cũng có thể bỏng, thì hắn cũng chỉ là một luyện dược sưbát cấp cấp thấpmà thôi, Mệnh Tộc lại như hổ rình mồi, Mộ Thần sau này sẽ như thế nào còn thật không dễ nói.

Thời gian này Lăng Xuyên có vẻ tốt với Bạch gia, cũng dần đi lên vị

trí đối đầu với Mệnh tộc.

Lăng gia luôn luôn bo bo giữ mình, tạitrước mặtthế cục không rõ ràng này, có thể sẽ không tỏ ý đối lập ngay.

“Nghe nói Lăng Xuyên tặng cho nhạc phụ của Bạch Thần Tinh một thanh pháp khíbát cấpthượng phẩm?” Hà Hiền hỏi.

Hà Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Khúc Khôn thực lực không cao nhưng ánh mắt thật sự rất lợi hại, pháp khíbát cấpnào cũng https://thuviensach.vn

không vừa ý, đến cả Lăng tiền bối xuất rapháp khíbát cấpthượng phẩmmà vẻ mặt của Khúc Khôn vẫn rất miễn cưỡng.”

“Lăng tiền bối nói luyện khí thuật của hắn thô thiển cũng chỉ là thuyết pháp khiêm tốn mà thôi, không ngờ Khúc Khôn cư nhiên tưởng thật, còn muốn Lăng tiền bối bế quan, nghiên cứu tốt luyện khí, thật là…” không thể

nói lý a!

Lúc ấy, trong Đỉnh Khí Các còn có mặt khác tu luyện giả, Khúc Khôn quả thực là không nể nang ai, trong lúc nhất thời, cái gì Mộ Thần, Bạch Diên Tinh đều tránh qua một bên, Khúc Khôn đương nhiên trở thành đề tài bàn tán nổi tiếng toàn Trung Châu.

Cơ hồ trong giây lát, hầu hết toàn bộ Trung Châu cũng đều biết Bạch Thần Tinh có một vị nhạc phụ không tốt chút nào.

Người này tu vi không cao không thấp, là một võ tông, nhãn giới lại cao kinh người, Lăng Xuyên – luyện khí sưbát cấp cao cấp của Trung Châu, ở trong mắt hắn lại chỉ là một luyện khí sư bất nhập lưu thôi.

Hà Hiền bất đắc dĩ cười cười, nói: “Thật không hổ là gia tôn, ngược lại tính tình của Khúc Khôn và Bạch Diên Tinh cũng có chút tương đồng.”

Hà Tĩnh Nguyệt có chút buồn bã cười, “Đúng vậy.”

Hà Hiền có chút quái dị nói: “Khúc Khôn nói như vậy, Lăng Xuyên một chút cũng không tức giận?”

Hà Tĩnh Nguyệt gật gật đầu: “Vâng, Lăng tiền bối thật sự không hề

tức giận!” Cao nhân chính là cao nhân, Tể tướng trong bụng cũng có thể

chống thuyền a!

Hà Hiền cười nhạo một tiếng, “Ngươi nghĩ tính tình của Lăng Xuyên sẽtốt như vậy sao?”

https://thuviensach.vn

Hà Tĩnh Nguyệt có chút hồ nghi: “Không phải sao ạ?”

Hà Hiền nói: “Đã từng có một võ tôn đến ám toán hắn, kết quả là hắn đuổi theo võ tôn kia đến tận gia tộc, giết toàn bộ không chừa một ai cả.”

Hà Tĩnh Nguyệt mãnh liệt mở to mắt, ấp úng không biết nói gì, nàng cư nhiên lại cho rằng một người như vậy có tính tình rất tốt.

Hà Tĩnh Nguyệt có chút hoang mang: “Nhưng mà ta nghe nói, Lăng Xuyên tính tình tốt bụng, Khúc Khôn sỉ nhục hắn nhưng hắn một chút cũng không tức giận.”

Hà Tĩnh Nguyệt suy tư một chút: “Khúc Khôn là một song nhi, chẳng lẽ là Lăng Xuyên coi trọng Khúc Khôn?”

“Không đúng! Khúc Khôn tuy rằng trông cũng không tồi, còn có chút… đáng yêu, nhưng ở Trung Châu có nhiều song nhi xinh đẹp như vậy, người như Lăng Xuyên có bao nhiêu kẻ nhung nhớ, nhiều không kể xiết, có lẽ đã quen nhìn mỹ nhân rồi, loại chuyện nhất kiến chung tình này chắc sẽ

không xảy ra đâu.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Mộ Thần si tâm không thay đổi mà coi trọng Diệp Thạch, Hà Tĩnh Nguyệt đã cảm thấy rất quỷ dị rồi. Nếu, Lăng Xuyên lại nhìn trúng Khúc Khôn, Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy thế giới này quả thực đã loạn.

“Có lẽ có nguyên nhân khác.” Hà Hiền nói.

……

Bởi vì Khúc Khôn nghĩ muốn mua vài thứ, nhưng bởi vì Diệp Thạch quá mức rêu rao thân phận của Khúc Khôn, nên cả hai người phải dịch dung mới có thể rời khỏi Bạch gia.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn vừa đi khỏi Bạch gia, chợt nghe đến đủ loại bàn tán về

hắn.

“Ngươi có nghe nói gì chưa? Nhạc phụ của Bạch Thần Tinh, cũng là ông ngoại của Bạch Diên Tinh, cả gan dám nói luyện khí thuật của Lăng tiền bối thô thiển, cần phải bế quan, dụng tâm nghiên cứu mới có thể sớm ngày tăng đến cửu cấp, không được tùy tiện đi ra, lãng phí quang âm, ha ha ha…”

“Không phải rất ngu ngốc sao? Lăng Xuyên tiền bối nói luyện khí thuật của bản thân thô thiển, hắn cư nhiên liền thật sự cảm thấy Lăng Xuyên tiền bối luyện khí thuật thô thiển, ha ha ha…”

“Nghe nói người nọ là tới từ nước ngoài, một chút kiến thức đều không có, căn bản không biết trời cao đất rộng.”

“Lăng Xuyên tiền bối tính tình thật tốt, nếu như không phải Khúc Khôn mà là một tên võ tôn cửu tinh khác, nói không chừng, một bàn tay giơ lên cũng khiến hắn nửa chết nửa sống.”

“Chính là như vậy a, Lăng Xuyên tiền bối thật sự là rất ôn hòa.”

“Nghe nói, năm đó Lăng Xuyên tiền bối cũng là một người tâm ngoan thủ lạt, mấy năm nay đã tu tâm dưỡng tính. Khúc Khôn vận khí thật tốt, biết nói vào lúc tâm tình Lăng tiền bối đang tốt, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm mất nửa cái mạng rồi.”

……

Khúc Khôn mím môi, những lời bàn tán xung quanh hết thảy đều được hắn thu vào tai, khiến sắc mặt hắn càng ngày càng thâm trầm.

Diệp Thạch đứng bên cạnh cũng không khỏi có chút phức tạp.

https://thuviensach.vn

“Bát cấp thượng phẩm luyện khí sư rất lợi hại à? Ta nói luyện khí thuật của hắn thô thiển thì liền trở thành trò cười, trở thành không biết trời cao đất rộng là gì?” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Một chút cũng không phải là trò cười, đều là những người không có kiến thức, bát cấp thượng phẩm luyện khí sư cũng không phải là thứ gì to tát.” Luyện khí sưbát cấp thượng phẩm cũng chỉ là… luyện khí sư cao nhất Trung Châu mà thôi. “Mộ Thần sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn!”

Khúc Khôn tức giận nói: “Mộ Thần, Mộ Thần… lúc nào Mộ Thần cũng lợi hại nhất.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Khúc Khôn: “…”

“Cái tên Lăng Xuyên kia ôn hòa? Thật là buồn cười chết ta.” Khúc Khôn nghiến răng.

Diệp Thạch có chút hồ nghi: “Ông ngoại, hắn rất thô bạo sao?” Giống như cầm thú vậy, chắc phải rất thô bạo.

Khúc Khôn hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thạch một cái, Diệp Thạch ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Diệp Thạch nhìn trộm Khúc Khôn, trước kia ông ngoại bộ dáng chính là chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, rất có khí chất khiến người khác có cảm giác như không thể trèo cao, Diệp Thạch đối với Khúc Khôn là sùng bái có thừa, thân cận không đủ. Nhưng là từ khi thân phận Khúc Khôn bị

bại lộ, Diệp Thạch đột nhiên phát hiện, thì ra bộ dáng không thể trèo cao của ông ngoại trước kia cũng chỉ là biểu hiện giả dối.

…

https://thuviensach.vn

“Bạch Thần Tinh cư nhiên lại có một người nhạc phụ như vậy, thật thương thay cho hắn.”

“Nghe nói, Bạch tiền bối bị Khúc Khôn mắng cẩu huyết lâm đầu cũng không lên tiếng đáp trả, đúng là tính tình tốt a!”

“Khúc Khôn là nhạc phụ của Bạch tiền bối, Bạch tiền bối quyền cao chức trọng, thực lực to lớn, vậy mà lại bị một võ tông mắng, đúng là không tưởng tượng nổi.”

“Đúng vậy! Bạch tiền bối phải cực kỳ yêu Khúc Tâm Dương nên mới có thể chịu đựng được tài hay gây sự của Khúc Khôn.”

“… ”

Nghe lời bàn tán lại chuyển tới trên đầu Bạch Thần Tinh, Khúc Khôn càng thêm tức giận, “Hừ! Bạch Thần Tinh là gì cơ chứ? Quyền cao chức trọng? Thực lực to lớn? Ta phi! Người ta chính là yêu con trai của ta đó!”

Diệp Thạch gật gật đầu: “Quá chuẩn, mấy người kia thật ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, chỉ biết ngồi nói lung tung.”

…

“Nghe nói, dù Khúc Khôn sỉ nhục Lăng tiền bối như thế nhưng Lăng tiền bối một chút cũng không tức giận, còn vội vàng đưa pháp khícực phẩmsang đấy.”

“Lăng tiền bối, không phải là coi trọng Khúc Khôn đấy chứ?”

“Ta cũng đã từng gặp qua Khúc Khôn kia, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tính là tuyệt sắc. Người như Lăng tiền bối loại người nào chẳng từng thấy qua? Hẳn là không phải coi trọng Khúc Khôn đâu.”

https://thuviensach.vn

“Cũng chưa chắc a! Có thể Lăng tiền bối thích người mắng hắn thì sao?”

“Nói như vậy, nói không chừng Khúc Khôn sẽ được coi trọng thật.”

“Tên kia vận khí thật tốt, nếu như thật là như thế, hắn liền gặp được đại vận.”

…

Khúc Khôn hít một hơi sâu, “Người Trung Châu đúng là chỉ biết nói lung tung!” Bị cầm thú kia coi trọng chính là gặp đại vận? Vui đùa cái gì vậy, hắn cũng không thích cầm thú a.

Diệp Thạch: “… ”

“Các ngươi ra ngoài chơi sao?” Một thanh âm thản nhiên truyền tới.

Lăng Xuyên một thân thường phục, cũng sử dụng một chút ngụy trang, nhưng vẫn bị Diệp Thạch nhìn ra.

“Lăng tiền bối.” Diệp Thạch ấp úng gọi một tiếng.

Nghe được xưng hô của Diệp Thạch, Lăng Xuyên sắc mặt có thay đổi, nhưng cũng không nói thêm gì,sắc mặtKhúc Khôn không tốt nhìn Lăng Xuyên.

“Ta cùng ông ngoại đi ra mua một chút đồ.” Diệp Thạch không biết nói gì nên tìm đề tài nói.

“Còn thiếu cái gì sao?” Lăng Xuyên hỏi.

“Không có, chỉ là tùy tiện ngao du mà thôi.” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên đem ánh mắt chuyển đến trên người Khúc Khôn, miệng cong lên thành một nụ cười thật câu nhân: “Từ biệt đã vài trăm năm, từ khi gặp mộng xuân, ta vẫn luôn nhớ tới ngươi, không biết ngươi có khi nào nhớ

tới ta không?”

Diệp Thạch nhìn ánh mắt sáng lên của Lăng xuyên, chỉ cảm thấy Lăng Xuyên giờ phút này biểu tình nhu tình như nước.

Nghe được lời nói của Lăng Xuyên, Khúc Khôn toàn thân nổi da gà.

Khúc Khôn nhíu mày, nói: “Ta không biết ngươi, chưa thấy qua ngươi, ngươi nhận sai người rồi.”

Lăng Xuyên thản nhiên cười cười, chứa đầy tình ý nhìn Khúc Khôn, ôn nhu lưu luyến mà nói: “Năm đó là ta quá thô lỗ, đều là mị lực của ngươi quá lớn, cho nên ta khó có thể kiềm chế, quên hết tất cả. Sau khi ngươi vừa đi, ta vẫn luôn luôn hối hận, lúc ấy quá mức vong tình, không ôn nhu với ngươi một chút…”

“Mấy năm nay, vật nghiệp mộng hồi, ta cuối cùng suy nghĩ, nếu, ta lúc trước có thể giữ chặt tay ngươi, ngươi như trước ở bên cạnh ta, thật là tốt biết bao nhiêu…”

“Tuy là ta sai, nhưng ngươi cứ vậy phất tay áo rời đi, vứt bỏ ta như vứt một đôi giày rách, không hề để lại đôi câu vài lời, cũng thật là đủ bạc tình.”

Lăng Xuyên càng nói sắc mặt càng ôn nhu, Khúc Khôn chỉ cảm thấy toàn thân lại nổi gai ốc.

Diệp Thạch: “…” Ông ngoại cũng thật lãng mạn.

“Đủ rồi, ngươi không nên nói lung tung!!” Khúc Khôn mặt đỏ lên, quát Lăng Xuyên một tiếng.

https://thuviensach.vn

Người này chẳng những là một tên cầm thú, mà còn là một tên cầm thú miệng lưỡi trơn tru.

Năm đó người này thiếu chút nữa đè chết hắn, kết quả, hiện tại đều là hắn sai?

Cái gì gọi là “tuy là ta sai, nhưng ngươi cứ vậy phất tay áo rời đi, vứt bỏ ta như vứt một đôi giày rách, không hề để lại đôi câu vài lời, cũng thật là đủ bạc tình”? hắn bị người này cường, chẳng lẽ còn phải lưu lạitìm người chịu trách nhiệm sao? Khúc Khôn hắn cũng không mặt dày như vậy.

Lăng Xuyên cười cười, có chút sung sướng nói: “Ta nghe nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đeo nhẫn đính ước của chúng ta, ta thật cảm động.”

“Nhẫn đính ước?” Diệp Thạch nhịn không được trừng mắt nhìn, đây không phải là tang vật sao? Sao lại thành nhẫn đính ước rồi???

Khúc Khôn: “… ”

Lăng Xuyên giải thích với Diệp Thạch, “Chiếc nhẫn kia do Lăng gia tổ thượng truyền xuống, trưởng bối trong tộc nói ta lưu lại cho người thương.”

Khúc Khôn cười nhạo một tiếng: “Cũng chỉ là một chiếc nhẫn thôi!

Lăng gia của ngươi từ khi nào lại lụi bại thảm hại như vậy? Đến một chiếc nhẫn hỏng cũng có thể đưa cho ngươi?”

Lăng Xuyên cười cười, bị vạch trần nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, “Là như vầy, quy củ được tổ tiên lưu truyền tới nay là phải tự tay luyện chế một cái nhẫn cho người yêu.”

Diệp Thạch: “…” Nhẫn như thế mà bảo là nhẫn do tổ thượng truyền xuống.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn bĩu môi khinh thường, đem nhẫn tháo ra đưa cho Lăng Xuyên, “Trả lại cho ngươi, ngươi cho người khác đi thôi.”

Lăng Xuyên có chút ảm đạm thần thương: “Tống xuất đi đồ vật, phải có lý do.”

“Ta từ bỏ.” Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên trên tay nhẫn, trước kia hắn cảm thấy thứ này dùng rất tốt, không gian lớn, hiện tại chỉ cảm thấy là một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Lăng Xuyên sầu bi nhìn Khúc Khôn, “Năm đó ngươi kiên quyết lấy chiếc nhẫn này từ tay ta mà, sao bây giờ lại nói là từ bỏ?”

Khúc Khôn: “…” người này lại đang chỉ trích hắn “bạc tình” sao?

Người âm thầm nhìn chằm chằm Khúc Khôn có rất nhiều, Lăng Xuyên vừa tới gần Khúc Khôn liền ngay tại chung quanh thiết hạ một cái chắn ngăn cách, vì thế người ở chỗ tối nhìn chằm chằm chỉ có thể nhìn thấy Lăng Xuyên và Khúc Khôn Diệp Thạch nói chuyện, lại nghe không được ba người nói chuyện gì.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

323. Chương 323

Lăng Xuyên tràn đầy bị thương nhìn Khúc Khôn, vẻ mặt như muốn nói: “Ngươisao lại có thể bạc tình như thế~”.

Khúc Khôn nhìn biểu tình đáng thương trên mặt Lăng Xuyên, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Thì ra thế giới này lại có thể hoang đường như vậy, hắn mới là người bị hại cơ mà? Hắn mới là người bị cường đó nha!

Năm đó hắn thiếu chút nữa bị người này đè chết, bây giờ biểu tình của tên kia lại đáng thương như vậy, có lầm hay không đấy?!

Khúc Khôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Diệp Thạch, quát khẽ:“Thạch Đầu, chúng ta đi.”

Năm đó hắn vất vả lắm mới may mắn sống sót được, lại nói lần trước luận đàm với tên khốn kia, khiến hắn cảm thấy muốn bị ghê tởm đến chết rồi.

Lăng Xuyên bỗng nhiên đưa tay níu lấy Khúc Khôn, ánh mắt u buồn nói: “Nhiều năm như vậy, ngươi không nhớ ta sao? Ngươi… có từng mơ

thấy ta?Có phải ngươi hàng đêm luôn thấy ta trong mộng phải không?”

Khúc Khôn chỉ cảm thấy đầu một trận nóng lên, năm đó hắn và tên này phát sinh cái chuyện đáng xấu hổ thế kia, suốt mấy tháng sau vẫn gặp ác mộng.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn vẫn luôn mơ thấy hắn bị dã thú dây dưa, dã thú kia liên tục dây dưa với hắn, sau đó, ăn bằng sạch hắn, khiến hắn chết cũng không toàn thây…

“Câm miệngđi!” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi quát.

Lăng Xuyên cười cười: “Chắc chắn phải mơ thấy ta,ta biếtngươi vẫn còn yêu ta thật sâumà, thật sự ta rất cao hứng.”

Lăng Xuyên trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng thẹn thùng, Khúc Khôn sợ hãi nhìn hắn.

“Ta chỉvừanhắm mắt lạilàcó thể nhìn thấy ngươi, chỉlà mỗi khi ta tỉnh mộng rồi, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào lại có chút không giống thật.” Lăng Xuyên tràn đầy phiền muộn mê mang nói.

Khúc Khôn mở to mắt, thầm nghĩ năm đó người này không những áp mình đến nửa chết nửa sống mà còn thường xuyên nằm mơ thấy áp mình nửa chết nửa sống!!

Diệp Thạch: “…” Sao tự nhiên hắn cảm thấy ông ngoại thực đáng thương!

Khúc Khôn nghiến răng, mắt to mắt nhỏ trừng cái bộ mặt vô sỉ của

“tình thánh” Lăng Xuyên, liên tục hít vào thở ra.

“Năm đó, chỉ là một hồi… hiểu lầm, loạichuyệnxuân phong nhất độ

này kỳ thật rất bình thường a! Ngươi không cầnquáđể ở trong lòng, ta cũng không để ở trong lòng.” Khúc Khôn hung tợn nói.

Lăng Xuyên vội vàng nói: “Ta không phải loại nam nhân không biết chịu trách nhiệm!”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, chỉ cảm thấy không hạ mãnh dược là không được, “Ta kỳ thật có rất nhiều người, có rất nhiều nam nhân cũng có rất nhiều nữ nhân.”

Khúc Khôn vừa dứt câu, Diệp Thạch không kịp khiếp sợ lịch sử tình yêu phong phú của hắn đã bị một luồng sát khí từ đâu đập vào mặt.

Lăng Xuyên nhíu mày, ánh mắt nhìn Khúc Khôn cứ giãn giãn mở mở.

Khí tức trên người Khúc Khôn rất thuần khiết, nếu hắn nói hắn có rất nhiều người là thật, vậy hẳn khí tức trên người phải bị pha tạp đi, đương nhiên chuyện này không phải là sự thật rồi.

Lăng Xuyên bao dung nói: “Ta tin tưởng ta tuyệt đối là người khiến ngươi khắc cố ghi tâm nhất, ta không để ý ngươi có những người khác.”

Khúc Khôn: “…” Đúng là khắc cốt ghi tâm, thiếu chút nữa là giết chết hắn rồi, không khắc cố ghi tâm mới lạ!

Trên thực tế, năm đó lần đầu của hắn đã trao cho Lăng Xuyên, mà Lăng Xuyên còn thiếu chút nữa giết chết hắn, Khúc Khôn cứ như vậy tồn tại một bóng ma về chuyện đó trong đầu, từ đó bất luận là nam nhân, nữ

nhân hay song nhi thì hắn vẫn luôn kinh nhi viễn chi.

Diệp Thạch tràn đầy kinh ngạc trừng lớn mắt, thầm nghĩ ông ngoại thực có sức hút nha.

Khúc Khôn nhìn bộ dạng ta có trách nhiệm của Lăng Xuyên, liền ném ra một ánh mắt xem thường, thầm nghĩ cái gọi là cầm thú đại khái chính là như vầy, nghĩ một đằng nói một nẻo, nói lời lẽ chính nghĩa. So với Lăng Xuyên, xem ra Bạch Thần Tinh cũng còn hơn chán, nhưng mà chỉ là một chút thôi, đương nhiên hắn vẫn không dung nổi tên con rể này.

“Ta khôngcoitrọng ngươi.” Khúc Khôn nói thẳng.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên có chút bất đắc dĩ mà nhìn Khúc Khôn, nói: “Chúng ta đềuđãcó tôn tử, cũng sắp có tằng tôn, ngươi lại nói như vậy, thật là làm cho người ta trong tâm lạnh lẽo.”

Khúc Khôn: “…”

Thấy đề tài chuyển tới trên người mình, Diệp Thạch không khỏi ngẩn ra.

Lăng Xuyên vẻ mặt tươi cười mà nhìn bụng Diệp Thạch, hỏi: “Bao giờ sẽ sinh đây?”

Diệp Thạch sờ sờ bụng, nói: “Ta là Linh Tộc, thời gian mang thai tương đối dài, hẳn là còn rất lâu nữa.”

Lăng Xuyên cười nói: “Không vội không vội, nghe nói là song bàothai?”

Diệp Thạch gật đầu, đáp: “Ân, là song bàothai.”

“Nhiều con nhiều phúc, Diên Tinh thật lợi hại.” Lăng Xuyên nói.

Diệp Thạch gật đầu, “Vâng” một tiếng.

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, bỗng cảm thấy chán nản.

Lăng Xuyên lấy ra một cái nhẫn không gian giao cho Diệp Thạch, nói:

“Bên trong nàycóhaiconTrân Tước bát cấp, đã làm xong hết, nghe nói ngươi thích ăn thịt bát cấp thú, ta đã cố ý chuẩn bị cho ngươi đó.”

Diệp Thạch kinh ngạc mở to mắt, nói: “Cám ơn...” Diệp Thạch nhất thời không biết nên gọi ông ngoại hay tiền bối, có chút khó xử.

“Không cần khách khí.” Lăng Xuyên nhìn bộ dáng khó xử của Diệp Thạch, tính tình tốt cười nói.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên cười ảm đạm nói với Diệp Thạch: “Diên Tinh à! Ông ngoại ngươi có chút hiểu lầm với ta, ngươi phải giúp ta nói rõ a!”

Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn một cái, chần chờ một chút, gật gật đầu.

Khúc Khôn căm giận ném ánh nhìn xem thường, Diệp Thạch thật ngu ngốc, bị người mê hoặc bằng xíu thịt ma thú đã muốn chuyển phe.

“Mẫu phụ ngươi xảy ra chuyện gì? Có muốn ta hỗ trợ không?” Lăng Xuyên nhíu mi hỏi.

Nhắc tới Khúc Tâm Dương, sắc mặt Diệp Thạch nhất thời trở nên ngưng trọng, “Phương thuốc Phản Linh Đan đã tới tay, hiện tại chỉ có thể

chờ đan thuật của Mộ Thần tiến vào bát cấp hậu kỳ.”

Lăng Xuyên híp mắt hỏi: “ĐanTháp kia không được sao?”

“Đó làtộc nhân Mệnh Tộc, không được.” Diệp Thạch lắc đầu nói.

Lăng Xuyên híp mắt, thầm nghĩ quả nhiên, nhưng hắn chỉ nghĩ tháp chủ Đan Tháp chính là tộc nhân Mệnh Tộc, không nghĩ tới ngay cả thái thượng trưởng lão cũng vậy.

“Bằng không, ngươi cho ta một phầnphương thuốc Phản Linh Đan, ta thử nhìn xem có thể chuẩn bịthêmmột phần linh thảo hay không.” Lăng Xuyên ngẫm nghĩ một chút nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, “Cũng tốt.”

Khúc Khôn thấy thế cũng không phản đối gì, linh thảo luyện chế Phản Linh Đan có nhiều hơn cũng tốt, hắn không chê ít, dẫu sao Khúc Tâm Dương cũng là nhi tử của người kia.

Lăng Xuyên cùng hai người lại đàm luận vài câu, lưu luyến ly khai.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhìn thấy Lăng Xuyên rời đi, tức khắc thở ra một hơi.

Diệp Thạch nhìn Lăng Xuyên đi xa, khóe miệng dâng lên một nụ cười thản nhiên, “Ông ngoại, kỳ thật tiền bối này cũng rất tốt.”

Khúc Khôn không còn gì để nói, xem thường nhìn Diệp Thạch, nói:

“Ngươiđúnglàmọc uổng một đôi mắt.” Một tên miệng lưỡi trơn tru, ghê tởm chết người không đền mạng như vậy mà Diệp Thạch lại thấy không tồi.

Diệp Thạch: “…”

“Ông ngoại, kỳ thậthắnđối với ngài rất tình thâm ý trọng, ngươi có người khác hắn cũng không để ýkia kìa,nhưng màông ngoại à, ngài thật sự

có người nhiều như vậy? Có nam có nữ, cả hai đều ăn?” Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn, có chút cổ quái hỏi.

Khúc Khôn thầm nghĩ, có nam có nữ? Ở đâu ra? Còn không phải do tên hỗn đản nào đó ép hắn phải nói như vậy hả? Hắn chỉ là phồng má giả

mập mà thôi.

Khúc Khôn ho nhẹ một tiếng, nói: “Ông ngoại ngươi đây ở nước ngoài cũng là dạng tuyệt đỉnh cao thủ, không ít người thương nhớ đâu…”

Diệp Thạch tràn đầy sùng bái nhìn Khúc Khôn, “Ông ngoại thật lợi hại!”

“Biết vậy là tốt.” Khúc Khôn khoát tay áo, vẻ mặt hào phóng.

Diệp Thạch: “…”

“Ông ngoại thật sự không để ý tớihắnsao?” Diệp Thạch cau mày, có chút tiếc nuối hỏi.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn vẻ mặt phiền chán: “Đúng vậy.Sao nào? Ngươi thích hắn?”

Diệp Thạch đảo mắt nói: “Ta cảm thấy hắn không tồi thôi!”

Khúc Khôn bĩu môi, dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, “Hắn không tồi? Ngươi cảm thấy hắn chỗ nào không tồi chứ?”

Diệp Thạch bẻ ngón tay đếm: “Thực lực mạnh, có tiền, luyện khí thuật tốt, diện mạo tốt, tình thâm ý trọng, bình dị gần gũi, nhu tình như nước, rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, hắn còn nói hắn rất nhớ ngài, vẫn luôn nằm mơ thấy ngài đó, không phải sao…?”

Khúc Khôn: “…” Diệp Thạch thật nghe lời, người nọ muốn y nói tốt, y đúng là nói thật.

“Đừng nói nữa.” Khúc Khôn nhịn không được chen vào.

Diệp Thạch không hiểu mà hỏi: “Vì sao?”

Khúc Khôn thầm nghĩ, hắn bị Lăng Xuyên ghê tởm chết rồi, hắn không muốn còn bị cháu ngoại của hắn ghê tởm thêm một lần!

Khúc Khôn đen mặt,“Không tại sao cả.”

Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn, “Ông ngoại, ngài có ấn tượng gì vớihắn?”

Sắc mặt Khúc Khôn vặn vẹo một trận, “Vô sỉ, thấp hèn, không biết xấu hổ, mặt người dạ thú, nói năng ngọt xớt, không đứng đắn, hai mặt, khẩu Phật tâm xà,nênsớmchếtsớm siêu sinh...”

Diệp Thạch: “…”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhìn biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Diệp Thạch, hỏi:

“Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?”

Diệp Thạch lập tức lắc đầu “...Không có.”

……

Biệt viện Lăng gia.

“ThậpThất đệ, ngươi về rồi.” Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ngươi ra ngoài tìm Khúc Khôn?” Lăng Trầm hỏi.

“Đúng thế.” Lăng Xuyên khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên tươi cười.

“Sao lại đột nhiên muốn đi gặp hắn?”Lăng Trầm khó hiểu nói.

Lăng Xuyên cười cười, nói: “Tất cả mọi người muốn vào bí cảnh đi, ta đi tìm đối phương, liên lạc một chút tình cảm.”

“Lại bị người ta mắng?” Lăng Trầm tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

Lăng Xuyên thiết hạ cấm chế, ngoại nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cấm chế giữa hai người, Lăng Trầm cũng không biết Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn nói những gì, nhưng nghe nói lúc Khúc Khôn rời đi, sắc mặt âm trầm đến dọa người.

Lăng Xuyên vuốt cằm, thản nhiên cười cười: “Tính tìnhđối phương có chút lớn, khôngdễlấy lòng lắm.”

https://thuviensach.vn

“ThậpThất đệ, không phải ngươi nói sẽ giáo huấn hắn sao?” Lăng Trầm có phần hưng trí hỏi.

Lăng Xuyên không cho là đúng “Sao lại thế? Ta làm sao có thể nói những thứ như thế về hắn? Ngươi chắc là suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Lăng Trầm: “…”

……….

Bạch gia.

“Ông ngoại thoạt nhìn tức giận như vậy, có phải các ngươi gặp được Lăng Xuyên?” Mộ Thần quái dị hỏi.

Diệp Thạch gật đầu, “Đúng vậy,gặp được một ông ngoại khác, cho nên ông ngoại tâm tình không tốt,nhưng màkỳ thật ông ngoại kia rất tốt.”

“Tốt? Chỗ nào tốt?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch đảo mắt nói: “Hắn đưa thịt nướng cho ta ăn, Trân Tước bát cấp, ănrấtngon.”

Mộ Thần: “…” Bởi vì cho ăn nên là người tốt? Hắn vốn đang nghĩ về

vấn đề đồ ăn cho Diệp Thạch, hiện tại xem ra cũng không cần quá lo lắng nữa.

Diệp Thạch nhìn sắc mặt Mộ Thần, vội vàng nói: “A,takhông phải bởi vì hắn đưa thịt nướng mới nói hắn là người tốtđâu.”

Mộ Thần: “…”

“Ông ngoại kia có nói cái gìkhông?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Có,hắn nói năm đó mình quá thô lỗ, thực xin lỗi ông ngoại, hắn nói vẫn luôn rất muốn ông ngoại, hỏi ông ngoại có nghĩ tới hắn không, hắn sẽ chịu trách nhiệm.”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch nghiêng đầu nói: “Kỳ thật ông ngoại này rất tốt, rất ôn nhu, rất tình thâm ý trọng.”

Mộ Thần nhìn chằm chằm Diệp Thạch, trong lòng không ngừng bốc lên mùi dấm chua nồng nặc, cười gằn một tiếng, “Việc của trưởng bối, tốt nhất hãy để cho trưởng bối tự mình xử lý, chúng ta không cần nhúng tay.”

Diệp Thạch gật gật đầu, nói: “Đượcrồi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

324. Chương 324

Bạch Thần Tinh đánh giá Mộ Thần, hỏi: “Tu vi của ngươiđãcủng cốchưa?”

Mộ Thần gật đầu, vô cùng tự tin nói: “Đã xong rồi.”

Mộ Thần đã thăng cấp võ tôn vào mấy ngày trước, Mộ Thần là ở tế

đàn Bạch gia thăng cấp, đại bộ phận lôi kiếp đánh xuống đều bị che dấu.

Mộ Thần thăng cấp là cơ mật lớn nhất của Bạch gia, trong Bạch gia cũng chỉ có một ít người biết.

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần, lo lắng nói: “Ngươi thăng cấp võ tôn, liền đạt tới yêu cầu mà võ thánh đoạtthân, nếu như đểtộc nhân Mệnh Tộc biết, những lão già đó sẽ kiềm chế không nổi mà ra tay với ngươi.ĐanTháp nắm giữ hai mảnh nhỏ bản đồ, có mười danh ngạch, trong này chắc chắn sẽ

cótộc nhân Mệnh Tộc.”

Mộ Thần cười cười, trong mắt hiện lên một chút âm ngoan, “Ta biết, ta cũng không sợbọn họsẽ đến đoạtthânta.”

Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Ta biết ngươi đều có tính toán, nhưng mà vô luận như thế nào, ngươi thận trọng một chút vẫn tốt hơn.”

Liệt Hình Thiên đưa cho Mộ Thần một cái ngọc giản, bên trong chẳng những có phương thuốc Phản Linh Đan, còn có một môn Đoạt Hồn Thuật, https://thuviensach.vn

chuyên môn nghiên cứu ứng dụng với linh hồn lực, cướp lấy linh hồn của người bên ngoài.

Tình hình chung thì cướp lấy linh hồn lực của người khác rất khó khăn, nhưng mà nếu đối phương có ý linh hồn ly thể tiến hành đoạt thân, thì đối với Mộ Thần tu luyện Đoạt Hồn Thuật mà nói, chẳng khác nào tự

dâng đến cửa chờ đớp.

Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Thận trọng một chút vẫntốt hơn.”

Mộ Thần cười cười, thong dong nói: “Ta có đúng mực, nếu đối phương không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không làm xằng bậy.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cái này được.”

Mộ Thần chần chờ một chút, hỏi: “ChuyệnLăng Xuyên đã điều tra xong?”

“TacóhỏithửDiên Tinh, hẳn chính là hắn, chỉ là Lăng Xuyên còn chưa biểu hiện gì liên quan tới quan hệ giữa hắn và Khúc Khôn.” Bạch Thần Tinh thản nhiên nói.

Trong lòng Mộ Thần thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần Lăng Xuyên không chủ động mở miệng, người ngoài hẳn là sẽ rất khó đoán ra Khúc Khôn và Lăng Xuyên có một chân, dù sao một người đến từ nước ngoài, một người là ở Trung Châu, hai người có bắn đại bác cũng không tới một khối.

Nếu Lăng Xuyên có thể đứng bên phía bọn họ, vậy thì đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút.

“BênLinh Tộc lại tìm ta.” Mộ Thần nhăn mày nói.

Bạch Thần Tinh mặt lạnh lùng, hỏi: “Bọn họ muốn gì?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhún vai, thản nhiên nói: “Muốn một cái danh ngạch.”

Bạch Thần Tinh bình tĩnh nói: “Không cần để ý tới bọn họ.”

Tuy Khúc Khôn có huyết mạch Linh Tộc, nhưng đây chính là lợi ích kết hợp, nếu như là quan hệ lợi ích thì nên chú trọng công bằng, hiển nhiên, tình huống hiện tại của Linh Tộc là đã chiếm tiện nghi còn không muốn đủ.

Mộ Thần gật đầu: “Ta biết…” Khúc Tuyền muốn danh ngạch của Khúc Khôn. Nói giỡn sao, Khúc Khôn có thân phận gì, đó là nhạc phụ của Bạch Thần Tinh, ái nhân của Lăng Xuyên! Danh ngạch của hắn có thể dễ

dàng lung lay vậy sao?

“Khúc Tuyềnkiahình như làluyệndượcsưthất cấp cao cấp.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần nhíu mày, khó trách Khúc Tuyền cố sống cố chết muốn danh ngạch, Đan Điện bí cảnh đối với luyện dược sư mà nói chính là một cơ

duyên rất lớn!

…

“VươngBátĐản, ta muốnđánhchếthắn!” Khúc Khôn tràn đầy hung ác nói.

Diệp Thạch sáng mắt nhìn Khúc Khôn nói: “Ông ngoại, oan gia nên giải không nên kết, cũng biết ngài là bất đắc dĩ, nhưng cũng không cần ngày ngày nhớ thương muốn làm thịt hắn như vậyđâu.”

Tu mười năm mới được đi cùng thuyền, tu trăm năm mới chung gối ngủ, nói như thế nào ông ngoại cũng đã có một đoạn tình duyên với ông ngoại kia rồi.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn cau mày, không tốt nhìn Diệp Thạch,“Ngươi bị hắn đánh mê dược gì? Vì sao luôn nói giúp hắn?”

Diệp Thạch ngượng ngùng cười: “Ta không có nha, ông ngoại ngài muốn ăn thịt khô sao?Ănrấtngonluôn á!”

Khúc Khôn tức giận mà nói: “Ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi.”

Diệp Thạch có chút vô tội nói: “Hương vị thật sự rất tốt mà.”

Khúc Khôn: “…”

……

Vài ngày sau, bốn cổ thế lực Đan Tháp, Đan Cốc, Đan Khí Các, Bạch gia tề tụ tại Minh Phong Đảo, trao đổi về việc mở ra bí cảnh.

Thời điểm đám người Bạch Thần Tinh đến thì các thế lực khác cũng đã tề tựu đông đủ.

Đám người Mộ Thần vừa đi vào, Cảnh Minh và Cảnh Lập Phong bên Đan Khí Các liền cùng mỉm cười gật đầu với đám người Mộ Thần.

Mặt khác, những người còn lại của Đan Khí Các thì chỉ phản ứng bình thường, một cái danh ngạch cuối cùng của Đan Khí Các chính là đưa cho Khúc Tuyền.

Mộ Thần nhìn Khúc Tuyền bên cạnh Cảnh Minh, mày hơi nhíu lại.

Bạch gia không đáp ứng cho Khúc Tuyền một cái danh ngạch, Khúc Tuyền liền đi tìm đến Đan Khí Các.

Không ngờ Khúc Tuyền nhanh vậy đã có thể giành được sự chấp thuận của Đan Khí Các, hẳn là đã sớm có liên hệ cùng Đan Khí Các. Nghĩ

đến đây, nói không chừng Linh Tộc có thể sẽ có mưu tính gì đó.

https://thuviensach.vn

Khúc Tuyền nhìn thấy đám người Bạch Thần Tinh, đôi mắt hơi hướng xuống dưới, trong mắt hiện lên vài phần tối tăm.

Mộ Thần nhìn lướt qua Khúc Tuyền một cái từ trên xuống dưới, một luyện dược sư cấp thấp như Khúc Tuyền đây, thực lực võ tôn sơ giai, còn không đáng hắn đặt vào mắt.

Bên kia Đan Cốc đám người Mộ Thần, Mộ Thần liền nhận thức được một người không thuộc Đan Cốc là Lăng Xuyên.

Bên Đan Tháp có người từng xảy ra xung đột với Mộ Thần – Cừu Tranh Vanh, Cát Nghị cũng ở đó,bên ngườiCừu Tranh Vanh có mộtlão giảthân mặc y bào màu xám, đại khái chính là Đan Tháp thái thượng trưởng lão.

Bên Đan Tháp kia cũng không có đủ người, bên trong còn có vài người mặc áo choàng đen, chắc là Đan Tháp thỉnh ngoại viện, Mộ Thần vô cùng khẳng định, bên trong có tộc nhân Mệnh Tộc.

Mộ Thần nhíu mày, tuy rằng hắn có tu vivõ tôn, nhưng mà linh hồn lực của hắn đã tới võ thánh.

Nhưng mà bên trong đại điện này có rất nhiều người tu vi hắn điều tra không ra, bên trong đây không biết có bao nhiêu võ thánh.

Khúc Khônchuyểnánh mắt quan sát xung quanh thì nhìn thấy Lăng Xuyên đang ngồi trong đội ngũ Đan Cốc. Lăng Xuyên thấy Khúc Khôn nhìn qua mình thì liền mỉm cười, khiến sắc mặt của Khúc Khôn trở nên rất khó coi.

“Tốt, nếu người đã đến đủ rồi thì cũng nên bắt đầu thôi.”Thái thượng trưởng lão Mạc Ly Huyền của Đan Tháp mở mắt ra, thản nhiên mở miệng nói.

https://thuviensach.vn

Đám người Bạch Thần Tinh đồng thời đi đến, năm mảnh nhỏbản đồcũng bị thu đến.

Khi năm mảnh nhỏbản đồhội tụ lại thành một, thất thải quang mang thẳng hướng bay lên phía chân trời, trên bầu trời lưu quang tràn đầy màu, kim long vần vũ, phượng hoàng vươn cánh, kỳ lân hư ảnh gào thét…

……

Một tòa cung điện thật lớn bỗng xuất hiện.

Năm mảnh nhỏbản đồ lôi từng người vào trong bí cảnh.

Sau khi hai mươi lăm người tiến vào bí cảnh, bí cảnh lần thứ hai chìm vào trong biển.

Nhìn bí cảnh biến mất, một đám tu luyện giả âm thầm quan sát bỗng xông ra.

“Đều rời đi rồi!”

“Thường thì truyền thừa chỉ mở ra với thiếu niên đồng lứa, còn Đan Điện truyền thừa thì lại nhằm vào mọi người, chỉ là danh ngạch cũng thật ít.”

“Không biết bên trong bí cảnh kia có cái gì đây.”

“Đan Điện lưu lại bí cảnh, bên trong tất nhiên có truyền thừa mạnh mẽ, người được đi vào thật có phúc.”

“Thế cũng đúng.”

“Bạch Thần Tinh đang suy nghĩ cái gì thế không biết, người hắn mang đi chỉ có Mộ Thần là luyện dược sư, ngoài ra thì đường caBạch Thừa Phongcủa hắn, con của hắn, nhạc phụ của hắn đều chỉ là tu sĩ. Hắn định dắt https://thuviensach.vn

con cái cha mẹ mình đi du lịch à? Bạch Diên Tinh còn lại đang mang thai, vậy mà cũng mang theo, đúng là lãng phí danh ngạch.” Một cái tu luyện giả

có chút quái dị nói.

“Không biếtnhững ngườiĐan Tháp thế nào, có người còn chưa thấy mặt bao giờ.”

……

Vừa tiến vào Đan Điện bí cảnh, một mùi hương kì lạ liền phiêu đãng mà tới.

Diệp Thạch hít sâu một hơi, nhịn không được nói: “Thơm quá.”

Bạch Thần Tinh cười cười, “Đan Điện đã từng làluyện đan thánh địa của Trung Châu, đồn rằng mấy triệu năm trước, luyện dược sư bát cấp trong Đan Điện liền giống như thất cấp luyện dược sư hiện tại vậy, trên điển tịch nói thời đó còn cóluyện dược sưluyện ra Thần đan thập cấp.”

Diệp Thạch trợn to mắt: “Luyện dược sư thập cấp? Còn có luyện dược sưthập cấp?”

Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng đó đều là chuyện viễn cổ, hiện tại bát cấp cao cấp cũng đã rất khó tìm.”

Mộ Thần linh hồn lực chung quanh quét, năm mảnh nhỏđịa đồ truyền tống tới những nơi không giống nhau, không biết những ngườicòn lại bị

truyền tống tới đâu.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, hỏi: “Mộ Thần, chúng ta hiện tại đi nơi nào thế?”

Khổng lồ linh hồn lực thả ra, sau đó quét qua một tấm bia đá.

“Hồn kỹ.” Mộ Thần lẩm bẩm.

https://thuviensach.vn

“Chỗ nào có thứ này sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Muốn trở thành cửu cấp đan sư, nhất định phải nắm giữ một môn hồn kỹ, nghe nói luyện chế đan dược cửu cấp chắc chắn sẽ cần dùng đến thứ

này. Lần nàymục đích bọn họ tiến vào Đan Điện chính là giúp Mộ Thần tăng đan thuật tới bát cấp hậu kỳ, chỉ có đan thuậtMộ Thần đạt tới bát cấp hậu kỳ, Khúc Tâm Dương mới có cơ may tỉnh.

“Bên kia.” Mộ Thần chỉ chỉ hướng đông, nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu, “Đi qua đi.”

“Được.” Mộ Thần nói.

Mộ Thần đám người rất nhanh đã đến tấm bia đá kia, trong đây tổng cộng mười hai tấm bia đá, ghi lại hồn kỹ từ nông đến sâu.

Trừ bỏ Mộ Thần, người khác cũng không phải ai cũng hiểu.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, trừ hắn ra nhóm, mặt khác ba cổ thế lực, tiến vào bên trong nhưng là tỉ lệ tìm thấy đồ đều rất cao, đan điện rất nhiều đồ vật, nhưng chỉ có lợi với đan sư. Ví dụ như hồn kỹ này, chỉ có thể lĩnh hội, vô pháp khắc lục, mặc dù là thứ tốt, nhưng mà lại không có ích lợi gì với bọn họ.

Bất quá, này cũng không có cái gì, cái gọi là nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, Mộ Thần đều ở nơi này, hắn mang vài cái thất cấp đan sư

đến cũng không có ý nghĩa gì.

“Đi thôi.” Bạch Thần Tinh nói với Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, lên tiếng, “Được.”

Bạch Thừa Phong ôm hai tay, như có điều suy nghĩ mà nói: “Quá trình lĩnh hội hồn kỹ một khi bị làm phiền, khả năng cao sẽ khiến đan sư trọng https://thuviensach.vn

thương. Chúng ta ở đây lập vòng bảo hộ đi.”

Diệp Thạch nghe được Bạch Thừa Phong nói vậy, mãnh liệt trừng lớn mắt, gật gật đầu.

Mộ Thần chiếm được tấm bia đá trước mặt, tâm thần lập tức liền trầm xuống.

“Phụ thân, hồn kỹ rất lợi hại phải không?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Thần Tinh gật đầu, “Rất lợi hại, những đan sư có chút trình độ

vào thời thượng cổ đều nắm giữ hồn kỹ, linh hồn công kích vô khổng vô nhập, khó lòng phòng bị.”

“Nghe nói luyện dược sư bát cấp có thể bằng vào linh hồn lực giết chết bát cấp yêu thú, nhưng hiện tại hồn kỹ cơ bản đã thất truyền, nếu không phải như thế, địa vịđan sư sẽ rất cao. Kỳ thật nếu có thể tìm lại phần bị thất truyền đó, thiên hạ này sẽ là của đan sư không phải sao?”

Diệp Thạch mở to mắt, nghe đến hoa mắt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

325. Chương 325

Đám người Bạch Thần Tinh thủ cạnh Mộ Thần. Mộ Thần hết sức chuyên chú nhìn bia đá, trong mắt không ngừng hiện lên từng trận kim quang.

Mộ Thần tâm thần trầm xuống nhập vào trong bia đá, người giống như

mất hồn.

Bạch Thừa Phong vuốt cằm đánh giá Mộ Thần, có chút sùng bái nói:

“Mộ Thần đây là ngộđạo!”Nhanh như vậy liền ngộ đạo, thật sự lợi hại.

“Có người đến.”Sắc mặt Bạch Thần Tinh có hơi ngưng trọng.

Người Đan Tháp cùng Đan Cốc cơ hồ đồng thời đuổi tới.

“Hồn kỹ!” Cát Nghị nhìn thấy bia đá, nhất thời xoa tay, thần tình kích động, không nháy mắt nhìn chằm chằm bia đá.

Bạch Thần Tinh liếc mắt nhìn Cát Nghị một cái, trong lòng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Cát Nghị vừa nhìn thấy hồn kỹ liền dời không nổi mắt, thật sự là… đan si. Xem ra chuyện lúc trước Cát Nghị đích thật là bị người lợi dụng.

Đan Tháp tới rất nhiều người, ánh mắt đều nhắm ngay đám người Bạch Thần Tinh.

https://thuviensach.vn

Mấy luyện dược sư của Đan Cốc nhìn thấy bia đá cũng là một đám hoa mắt thần mê.

“Ngộ đạo!”Một luyện dược sư Đan Cốc nhìn Mộ Thần, nhịn không được mà hâm mộ nói.

Mộ Thần đứng ở trước bia đá, đối với hết thảy chung quanh hồn nhiên không biết, linh hồn lực hóa thành trăm phi đao, không ngừng biến hóa trận hình.

“Thiên phú thật tốt!” Đan Ly hâm mộ nhìn Mộ Thần. Mộ Thần hẳn là chưa từng học qua hồn kỹ, lại lập tức tiến nhập trạng thái ngộ đạo, thật sự

lợi hại. Đám người Đan Hồng, Đan Ly của Đan Tháp đều chuyển ánh mắt lên bia đá.

Lăng Xuyên không hiểu đan thuật, chán muốn chết khoanh tay đứng, một bộ lười biếng.

Diệp Thạch đứng ở bên cạnh Khúc Khôn, nhìn thấy Lăng Xuyên đến thì thỉnh thoảng lén lén trộm liếc nhìn Lăng Xuyên.

Cảm nhận được tầm mắt lén lút của Diệp Thạch, Lăng Xuyên nhịn không được cười cười trong lòng.

……

“Bạch đạo hữu,lúctrước ngươi hao tổn tâm cơ thỉnhMạc đạisư ra tay, còn nguyện ý dùng phương thuốcTốTâmĐanđểtrao đổi,giờchuyện tới trước mắt lại hối hận là cái đạo lý gì,chẳng lẽ làngươi không tin được luyện đan thuậtcủa Mạcđại sư sao?” Một nam nhân mặc áo choàng xám đi ra hỏi.

Bạch Thần Tinh nhíu mày, rốt cuộc vẫn là đến, Đan Tháp đây là có ý khiêu khích. Bên Đan Tháp có ba người hắn nhìn không ra tu vi sâu cạn, hẳn đều là võ thánh.

https://thuviensach.vn

“Đạo hữuđừng nói vậy,chỉlà bởi vì phụ dượcvẫn chưahồi môn mà thôi.” Bạch Thần Tinh nói.

“Lời nàycủaBạch đạo hữu không đúngrồi, chủdượcđềuđãtới tay,chẳng lẽ chỉ cómột ít phụ dượcmàBạch giacũngkhônglấy ra đượcsao? Bạch đạo hữu có lệ như vậy sợ là không ổn đi.” Người nọ âm trầm nói.

Diệp Thạch lạnh mặt, lại bị Bạch Thừa Phong kéo lại. Lúc này nếu bọn họ phản ứng quá kích, thì chính là vô duyên vô cớ khiến bên đối phương trở nên có “đạo lý”.

Bạch Thần Tinh cười khổ nói: “Phụ dược cầnphượng huyết, long tủy,quả thậtlà khôngdễ lấy.”

“Bạch đạo hữu nói đùasao?Chỉsợcả đan dược cửu cấp cũng dùng không đượcphượng huyết, long tủy.Ngươi nói như vậy cũng quá vớ vẩn.”

Người nọ nói.

Bạch Thần Tinh nhẹ hít một hơi: “Nhưngnó chính là yêu cầunhư thế, ta cóthể làm gì được.”

“Bạch đạo hữu cũngthậtquá phận, dùngcáicớ như vậyđểlảng tránhsao?

Luyện đan thuậtcủa Mạcđại sư nhập khôngvàomắtngươi như vậy?” Người nọ từng bước ép sát.

Bạch Thần Tinh cau mày: “Ngươihiện giờ đây làmuốn khiêu khích?”

Lúc người Đan Đỉnh Các chạy tới, không khí đã giương cung bạt kiếm.

“Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài.Mọi ngườicần gìnhư thế đâu.” Một lão giả bên Đan Khí Các đi ra hoà giải.

https://thuviensach.vn

“Khôngphảilà ta không vui lòng dĩ hòa vi quý, chính làBạch đạo hữu thay đổi xoành xoạch, coi rẻMạcđại sư như thế, ta khôngthểkhôngthảo mộtcái công đạochođại sư.” Người nọ nói xong, liền một chưởng bổ tới phía Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh trong lòng âm hàn một trận, nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn động thủ mà thôi.

Tay áo Bạch Thần Tinh phồng lên, không cam yếu thế đón nhận công kích của người tới.

Thấy hai người ra tay, những người khác đều lùi ra một chút.

“Thật mạnh!” Cảnh Minh lẩm bẩm, “Căn bản không giống như võ tôn.”

Cảnh Minh được Mộ Thần trợ giúp mà thăng cấp thành võ tôn, lập tức tự tin hơn rất nhiều, giờ phút này nhìn thấy Bạch Thần Tinh cùng nam tử

nọ giao thủ, lòng tự tin của Cảnh Minh đã bị kịch liệt đả kích.

“Haingười nàyvốn khôngphảilà võ tôn.” Cảnh Lập Phong nói.

Nghe được lời Cảnh Lập Phong nói, Cảnh Minh nhất thời trợn to mắt.

Bạch Thần Tinh phất tay, một đám trận pháp phiền phức liền từ trên tay bay ra.

Nam tử nọ có một tiểu sơn ấn màu đen, khi khu động có lực sát thương kinh người.

Hai người đánh hôn thiên địa ám, đất rung núi chuyển.

Diệp Thạch không kìm lòng nổi sờ sờ sách trận pháp trong tay áo.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên híp mắt nhìn Bạch Thần Tinh cùng nam tử nọ đối chiến, trong mắt hiện lên ám sắc.

“Trảm!” Diệp Thạch khu động sách trận pháp, phát động công kích với nam tử nọ.

Nam tử nọ nhìn thấy Diệp Thạch ra tay, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười trào phúng.

Nguyên Thủy Trận Văn đúng là lợi hại, đáng tiếc, tu vi Diệp Thạch quá thấp, chỉ là võ tông, nếu Diệp Thạch là võ tôn, ngược lại có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đối với hắn.

Nam tử nọ phất phất tay áo, dễ dàng đỡ công kích của Diệp Thạch.

Hai viên hạt châu kim sắc lặng yên không một tiếng động tiếp cận nam tử.

“Oanh”. Trong nháy mắt nam tử nọ đỡ công kích của Diệp Thạch, hai viên kim châu đồng thời nổ tung.

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tất cả lực chú ý của nam tử nọ đều ở

trên đám người Bạch Thần Tinh, nên không ngờ tới Lăng Xuyên sẽ đột nhiên ra tay ám toán.

Trong nháy mắt, thân mình nam tử nọ bị tạc nổ máu tươi giàn giụa, bị

Bạch Thần Tinh dùng một chiêu cắt đứt cổ.

Diệp Thạch nhìn thân thể nam tử bị nổ tung, trong lòng đắc ý.

……

Chiến đấu trong lúc điện quang hỏa thạch liền kết thúc, cả kinh mọi người trợn mắt há mồm.

https://thuviensach.vn

“Bạo Viêm Châu cửu cấp!” Cảnh Lập Phong tràn đầy bất khả tư nghị

mà nhìn Lăng Xuyên.

Pháp khí cửu cấp là vật cực trân quý, là trân bảo thiên kim khó cầu, hơn nữa Bạo Viêm Châu này chỉ dùng một lần duy nhất, Lăng Xuyên sao lại đột nhiên ra tay? Lại còn ra tay ngoan độc như thế.

Người Đan Đỉnh Các hiện lên vẻ kinh sợ, người Đan Cốc mời Lăng Xuyên tới cũng kinh ngạc.

Người Đan Tháp thì vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ nhìn Lăng Xuyên.

Trừ bỏ Bạch Thần Tinh, Khúc Khôn, Diệp Thạch cùng Mộ Thần đang ngộ đạo, người ở chỗ này đều cho rằng Lăng Xuyên sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Cảnh Lập Phong nhíu mày, căn cứ theo những gì hắn điều tra, tựa hồ

quan hệ của Lăng Xuyên cùng nhạc phụ của Bạch Thần Tinh có chút kỳ lạ, Lăng Xuyên hình như có chút hảo cảm đối với nhạc phụ của Bạch Thần Tinh, còn từng đưa cho Khúc Khôn một thanh kiếm, nhưng Khúc Khôn lại không cảm kích lắm.

Cảnh Lập Phong nguyên bản tưởng rằng cho dù Lăng Xuyên thật sự

có hảo cảm với Khúc Khôn thì nhiều nhất cũng chỉ là đứng ra giảng hòa, không nghĩ tới Lăng Xuyên lại tận lực ra tay như thế.

“LăngXuyên, ngươiđâylà có ý gì?Ngươi…” Cừu Tranh Vanh cau mày hỏi.

“Tayngứa, người kia là ai vậy? Thực lực không tồi,nhưng hình nhưkhôngphảilàngườiĐan Thápđúng không,có vẻ rất thíchxen vào việc người khác.” Lăng Xuyên cười cười, vân đạm phong khinh nói.

https://thuviensach.vn

Cát Nghị nhíu mày, lần này tiến vào Đan Điện bí cảnh người, tốt vài cái đều là Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền mời, những người này, hắn đừng nói gặp qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua, tuy rằng, Cát Nghị

trong lòng có nghi hoặc, nhưng là, hắn người nhỏ, lời nhẹ, rốt cuộc không có hỏi nhiều.

Lăng Xuyên híp mắt đảo qua đám người Đan Tháp.

Bên Đan Tháp nguyên bản tổng cộng có ba võ thánh, mà bên Bạch gia dù cho cộng thêm hắn thì cũng mới chỉ có hai người, hắn phải giải quyết xong một tên mới có thể bảo trì cân bằng được.

Cảnh Lập Phong nhìn qua Bạch Thần Tinh, sắc mặt Bạch Thần Tinh rất bình thản, tựa hồ không chút nào kinh ngạc Lăng Xuyên sẽ ra tay.

Ánh mắt Diệp Thạch nhìn Lăng Xuyên tràn đầy sùng bái, sắc mặt Khúc Khôn thì xanh tím lần lượt thay đổi, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì.

Phỏng chừng Bạch Thừa Phong là thật sự không biết, biểu tình rất kinh ngạc.

“Lăng tiền bối, ngài…” Yết hầu Đan Thần như là bị bóp nghẹn, vô cùng kinh ngạc nhìn Lăng Xuyên.

Lăng gia và Bạch gia, một là luyện khí thế gia một là trận pháp thế

gia, hai gia tộc vẫn luôn giao tình nông cạn, mà nay Lăng Xuyên sấm rền gió cuốn ra tay như thế, thật sự quá mức quỷ dị.

Chẳng lẽ là hai nhà âm thầm kết minh? Vì sao nàng không nhận được một chút tin tức nào?

“Lăng Xuyên, ngươi nói người ta xen vào việc người khác, vậy ngươi chẳng lẽ không có xen vào việc của người khác sao?” Cừu Tranh Vanh âm https://thuviensach.vn

trầm nói.

Lăng Xuyên ánh mắt lành lạnh nhìn Cừu Tranh Vanh một cái, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hỏi Diệp Thạch: “Diên Tinh ngươi nói xem, ta có xen vào việc của người khác không?”

Diệp Thạch vội vàng lắc đầu, phấn chấn nói: “Không có, không có, ông ngoại mới không có xen vào việc của người khác.”

Lăng Xuyên thản nhiên cười, đứng bên cạnh Khúc Khôn, đắc ý nói:

“Diên Tinh gọi ta là ông ngoại, ngươi cũng nhanh chóng thừa nhận ta đi chứ.”

Sắc mặt Khúc Khôn xanh trắng không ngừng.

……

Cảnh Lập Phong nhìn Khúc Khôn và Lăng Xuyên, cảm thấy không khí giữa hai người quỷ dị nói không nên lời.

“Lăng tiền bối, ngài… đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Đan Thần hết sức khó hiểu nhìn Khúc Khôn.

Vì sao Diệp Thạch lại gọi Lăng Xuyên là ông ngoại? Lăng Xuyên và Khúc Khôn là một đôi? Điều này sao có thể?! Khúc Khôn chỉ vừa mới mới từ nước ngoài tới, sao lại có quan hệ với Lăng Xuyên được?

Thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người mình, Khúc Khôn chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên một trận.

Đan Thần nhìn biểu tình của Khúc Khôn, cảm thấy cổ quái, nhìn không khí giữa Lăng Xuyên và Khúc Khôn như là Lăng Xuyên ép buộc Khúc Khôn vậy.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên nhìn nhìn mấy người Đan Cốc nói: “Hồn kỹ gần ngay trước mắt, các ngươi không đi nghiên cứu hồn kỹ, lại nhìn chằm chằm ta làm gì?”

Nghe được lời Lăng Xuyên nói, đám người Đan Thần như trong mộng mới tỉnh.

“A! Đúng, hồn kỹ!” Đan Thần nói.

Trong di tích Đan Điện có một tòa cung điện thật lớn, lối vào cung điện có đặt cấm chế, cần lấy hồn kỹ đặc biệt mới mở ra được.

Bọn họ chỉ có lĩnh ngộ hồn kỹ trên bia đá trong di tích thì mới có khả

năng mở ra cấm chế, tiến vào trong cung điện.

Đan Thần hâm mộ liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái. Tình hình trước mắt, ai trước hết lĩnh ngộ hồn kỹ thì người đó có thể trước hết mở ra đại môn cung điện, tiến vào trong cung điện. Nói cách khác, ai tốc độ nhanh, người đó liền chiếm được tiên cơ.

Cảnh Lập Phong nhìn Lăng Xuyên, thăm dò hỏi: “Lăng đạo hữu, thật không nghĩ tớiBạch thiếulạilà ngoại tôncủangươi.Nói như vậy,Bạch đạo hữuchínhlà…”

Lăng Xuyên cười cười, đắc ý dào dạt nói: “Đúng vậy,làcon rể nhà ta!

ThầnTinh à, ngươi không tínhgọita một tiếng nhạc phụ sao?”

Bạch Thần Tinh liếc mắt nhìn Lăng Xuyên một cái, nói: “Ngươi nếunhư làm cho Khúc nhạc phụgả chongươi, ta sẽ gọi.”

Không biết tại sao, gọi Khúc Khôn cấp bậc võ tông là nhạc phụ, Bạch Thần Tinh có thể gọi rất thong dong, nhưng đối với Lăng Xuyên cấp bậc võ thánh, Bạch Thần Tinh liền có chút gọi không được.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên có chút khinh thường nhìn Bạch Thần Tinh: “Ngươiđúng làthật không có mắt, chờ nhi tửtatỉnhlại, tasẽ kêu ycáchngươi xa một chút.”

Bạch Thần Tinh thản nhiên liếc Lăng Xuyên một cái, nói: “Tâm Dương không chắc sẽ nguyện ý nhận ngươi.”

Lăng Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Thần Tinh: “Bạch giadạyngươinhư thế nào vậy?Không dạyngươi tôn trọng trưởng bối một chútnào à? Đối là Tâm Dương không chắc sẽ nguyện ý nhận ta, nhưng dù y không tiếp thu ta, ta vẫn là phụ thân của y. Ngươi tốt nhất cầu nguyện y nguyện ý để ý tới ngươi, nếu như y không nguyện ý để ý tới ngươi, y còn có thể tái giá. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Bạch Thần Tinh: “…”

Diệp Thạch: “…”

Khúc Khôn: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

326. Chương 326

Ngoài bí cảnh.

“Bát thúc,saongàilạiđếnđây?” Lăng Trầm thụ sủng nhược kinh hỏi.

Lăng Trầm âm thầm nghĩ, lần trước là Lăng Xuyên, lần này lại là Lăng Mạch. Hai nhân vật phong vân trong gia tộc trước sau lại đây nhìn hắn, từ khi nào hắn biến thành chạm tay có thể bỏng rồi?

“Tới thăm ngươi một chút,với lại chuyện kêungươinóivớiThập Thấtđệcủa ngươi, ngươiđãnóichưa?” Lăng Mạch nhăn chặt mày, có chút vội vàng hỏi.

Lăng Trầm âm thầm ở trong lòng bĩu môi, thầm nghĩ, ngài tới xem ta là giả, đến tìm hiểu Thập Thất đệ mới là thật đi.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lăng Trầm vẫn là lộ ra một bộ biểu tình xin lỗi, hồi đáp với Lăng Mạch: “Ta đã nói,nhưngThập Thất đệ

hắn phản ứng bình thường, tựa hồ vô tâm nạp thiếp.”

Lăng Mạch mặt lạnh lùng, tức giận nói: “Hắn rốt cuộc muốn gì!

Đềuđã quanhiều năm như vậy, hắn cònchưatỉnh mộngsao?Chẳng lẽ hắn liền muốn mộng cả đời như vậy!Sao ngươi không khuyên nhủ hắn?”

“Tacókhuyên,nhưnghắn cũng không nghe ta!” Lăng Trầm cười gượng nói.

https://thuviensach.vn

“Ngươicókhuyên?Nghiêm túc khuyên?” Lăng Mạch hỏi.

Lăng Trầm cười khổ, hắn chỉ vừa bắt đầu khuyên, mặt Lăng Xuyên liền nhăn lại, hắn nào còn dám tiếp tục khuyên nhủ! Thập Thất đệ phát hỏa thật sự rất dọa người đó!

“Ta ngược lại muốn nghiêm túc khuyên nhủ,nhưngThập Thất đệ hắn cũng không nghe.” Lăng Trầm bất đắc dĩ buông tay nói.

“Hắn là Thập Thất đệcủangươi, ngươi không thểcó tâm hơn vớichuyện của hắnđượcsao?” Lăng Mạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói.

Lăng Trầm thầm nghĩ, trưởng bối trong tộc cũng thật là, không dám phát giận với Thập Thất đệ, liền hướng về phía hắn thả khí, hắn thực vô tội được không?

Thập Thất đệ không thích nạp thiếp, chẳng lẽ hắn còn có thể buộc Thập Thất đệ động phòng cùng người khác sao?

Lại nói, loại sự tình khuyên nhủ Thập Thất đệ nạp thiếp này, nên từ

trưởng bối trong tộc ra mặt mới đúng. Trưởng bối trong tộc ra mặt, Thập Thất đệ không để ý tới, liền đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Hắn đã xuất đầu, lại ngại hắn không có bản lĩnh, khuyên nhủ không được.

“Kỳ thật Bát thúc ngài không cần lo lắng, nói không chừng năm đó Thập Thất đệ tạitrongbí cảnh ôm song nhikia đãmang thai, nóikhông chừnghắn hiện tạicảtằng tôncũng có rồi ấy.” Lăng Trầm cười nói.

Lăng Mạch tức giận liếc mắt xem thường: “Thập Thất đệcủa ngươitrúng độcnằmmộng xuân, ngươi cũngtinhắn?Nếuthực sựcómột song nhi như vậythìđã sớm tìm đượcrồi.”

Lăng Trầm nhìn Lăng Mạch đen mặt, thầm nghĩ, ngài rống ta cái gì, ngài có hay thì đi rống với Thập Thất đệ đi! Trưởng bối trong tộc cũng thật https://thuviensach.vn

là biết bắt nạt kẻ yếu.

“Lần này không biết vì cái gì, hắn đột nhiên xuất quan.NgươithấyThập Thất đệcủangươi có gìkhácthườngkhông?” Lăng Mạch hỏi.

Lăng Trầm nghĩ, Thập Thất đệ tựa hồ có chứng thụ ngược, có ý đối với một song nhi nói thực lực của hắn không tốt, người khác một chút mặt mũi đều không cho, hắn lại vội vàng tặng lễ cho người ta.

“Ta cảm thấy hắn đốivớivịnhạc phụkia củaBạch Thần Tinh có chúthảocảm,còn tặngquamộtthanh bảo kiếm bát cấp thượng phẩm.” Lăng Trầm nói.

Lăng Mạch nhăn chặt mày, trầm ngâm một phen, “Mộtthanhbảo kiếm bát cấp thượng phẩm cũngkhôngthuyết minhđượcvấn đềgì.”

Lăng Trầm bĩu môi, sao lại nói không có vấn đề? Mình chết sống cầu Thập Thất đệ luyện chế một thanh pháp khí bát cấp thượng phẩm, Thập Thất đệ như thế nào cũng không chịu. Vậy mà song nhi người ta mắng hắn một trận, hắn còn liếm mặt vội vàng đưa pháp khí cho người ta, thấy thế

nào cũng rất nghiêm trọng nha!

“Thập Thất đệ hiện tại đi bí cảnh, Khúc Khôn cũng vàođấy.” Lăng Trầm nói. Trong bí cảnh chỉ có vài người như vậy, nói không chừng củi khô lửa cháy liền xảy ra chuyện gì.

Lăng Mạch nhíu mày: “Ngươi không nên nói lung tung. Khúc Khôn là nhạc phụ của Bạch Thần Tinh, hắn đều đã có nhi tử, tôn tử, lập tức lại sắp có tằng tôn. Thập Thất đệ của ngươi chẳng lẽ muốn giúp người ta dưỡng nhi tử, dưỡng tôn tử sao?”

Lăng Trầm gật gật đầu: “Cũng phải. Nhưng kỳ thật song nhi kia có diện mạo không tồi.”

https://thuviensach.vn

Lăng Mạch híp mắt nói: “Cũng chỉ là không tồi mà thôi, Thập Thất đệ

của ngươi có dạng người nào mà chưa thấy qua.”

Lăng Trầm nhún vai: “Ngài nói cũng đúng, chắc là ta nghĩ nhiều.”

……

Trong bí cảnh.

Đôi mắt Mộ Thần tuôn ra một trận kim quang, mây trên trời bị Mộ

Thần linh hồn phi đao cắt thất linh bát lạc.

“Ngươi tỉnh rồi?” Diệp Thạch phấn chấn nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Ừ.”

Mộ Thần nhìn tấm bia đá, lúc hắn bắt đầu nhìn chỉ là tấm bia đá thứ

nhất, hiện giờ bất tri bất giác đã là tấm bia đá thứ chín. Hắn tựa hồ tiến nhập vào một loại trạng thái thực huyền diệu, quên đi thời gian, cũng quên đi không gian, chỉ có linh hồn lực đang vận chuyển rất nhanh.

Mộ Thần cảm thấy linh hồn lực của mình lại hùng hậu không ít.

“Ta nhìn bia đá đã bao lâu?” Mộ Thần hỏi.

“Có tám ngày.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần sửng sốt một chút, không ngờ đã qua thời gian dài như vậy, hắn lại không có chút cảm giác nào.

“Không xảy ra chuyện gì chứ?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nói: “Có chút chuyện, nhưng không phải là chuyện lớn gì.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhún vai nói: “Đan Tháp có một người áo xám khiêu khích, bị phụ thân cùng ông ngoại liên thủ giết chết.”

Mộ Thần nhìn qua phía Lăng Xuyên bên cạnh Khúc Khôn, trong lòng rõ ràng “ông ngoại” mà Diệp Thạch nói, là Lăng Xuyên chứ không phải Khúc Khôn.

Cần cả Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên liên thủ, vậy người ra tay nhất định là võ thánh. Xuất sư bất lợi, Đan Tháp tổn thất một võ thánh, chỉ

sợ đang rất là đau lòng.

“Người Đan Tháp tới?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy. Đan Đỉnh Các, Đan Cốc cũng tới, nhưng bọn họ đều đi rồi.”

Mộ Thần nhíu mày: “Đều đi rồi?”

“Đúng vậy. Bọn họ đều gấp gáp đi, chúng ta cũng phải nhanh lên. Bên trong Đan Điện bí cảnh này, địa phương có giá trị nhất chính là một tòa Đan Cung. Chung quanh Đan Cung chia ra năm lối nhập khẩu, trong Đan Cung có khả năng cất giấu đan thư cửu cấp. Lần này Đan Tháp, Đan Cốc, Đan Đỉnh Các đối với đan thư kia đều là tình thế bắt buộc.”

“Nghe nói chỉ cần lĩnh ngộ đến tấm bia đá thứ sáu là có thể bắt đầu mở ra lối nhập khẩu, người mấy cổ thế lực khác đã đi tới đó trước rồi.”

Lăng Xuyên bổ sung.

Mộ Thần đã sớm lĩnh ngộ vượt qua tấm bia đá thứ sáu, nhưng vì hắn luôn ngộ đạo, mấy người mới không quấy rầy hắn.

“Chúng ta đã chậm lắm rồi, phải nhanh chóng thôi.” Diệp Thạch trầm ngâm nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Tốt.”

Tuy rằng hắn chỉ lĩnh ngộ đến tấm bia đá thứ chín, nhưng Linh Tháp cũng đã khắc tất cả nội dung trên bia đá xuống, nếu hắn muốn lĩnh ngộ nội dung của mấy tấm bia đá sau, thì đi vào Linh Tháp là được.

Mộ Thần nhìn thấy Lăng Xuyên dắt tay Khúc Khôn, mặc cho Khúc Khôn đấm đá. Ước chừng là Khúc Khôn đánh một hồi cảm thấy mệt, cũng liền ngừng, mặt mày đỏ bừng.

Mộ Thần nhìn Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn, thầm nghĩ vị ông ngoại này da mặt thật dày, nhưng mà, da mặt dày mới có thịt ăn!

……

Đoàn người Đan Đỉnh Các.

“Ông nội, sao Bạch thiếu lại đột nhiên biến thành tôn tử của Lăng Xuyên? Đây cũng quá kỳ quái đi?” Cảnh Minh nhịn không được mà hỏi nhỏ.

Cảnh Lập Phong tràn đầy cảm thán: “Đúng là có chút khó tưởng tượng nổi.”

Thế lực Bạch gia so với Mệnh Tộc thì hơi nhỏ hơn một chút, nhưng nếu, Bạch gia cùng Lăng gia liên thủ thì sao?

Đây chính là hai con quái vật lớn! Nếu hai gia tộc này liên thủ, đây không phải chỉ đơn giản như một cộng một bằng hai, lần này Mệnh Tộc phải đau đầu.

“Có người đồn, năm đó Lăng Xuyên ở trong bí cảnh ngủ với một song nhi, sau đó nhớ mãi không quên, nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm. Cũng có người nói, Lăng Xuyên tại trong bí cảnh nằm một cái mộng xuân, tẩu https://thuviensach.vn

hỏa nhập ma, coi ảo ảnh thành hiện thực, nhiều năm như vậy, vẫn luôn vì ảo ảnh mà thủ thân như ngọc.” Cảnh Lập Phong nói.

Bên ngoài Đan Đỉnh Các kinh doanh đan dược, luyện khí, nhưng lén lút cũng buôn bán tình báo, tin tức rất linh thông.

Cảnh Minh đột nhiên mở to mắt: “Ông nội, ý của ngài là, Khúc Khôn chính là song nhi từng có quan hệ với Lăng Xuyên trong bí cảnh?”

Cảnh Lập Phong gật đầu: “Cũng có thể giải thích như vậy.”

Lúc Lăng Xuyên ra tay, Bạch Thần Tinh không có chút kinh ngạc nào.

Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt gì, Bạch Thần Tinh dựa vào cái gì tín nhiệm Lăng Xuyên như vậy.

“Đây cũng quá trùng hợp đi.” Cảnh Minh nhíu mày nói.

Cảnh Lập Phong hít sâu một hơi, nói: “Vô xảo bất thành thư.”

Nếu hắn suy đoán không lầm, như vậy Bạch Diên Tinh chẳng những là nhi tử của Bạch Thần Tinh, mà còn là tôn tử của Lăng Xuyên. Có một tầng quan hệ như thế, Lăng Xuyên không vội vàng giúp cũng không được.

Khúc Tuyền cúi đầu, yên lặng không lên tiếng. Danh ngạch tiến vào Đan Điện là trong tộc thật vất vả tranh thủ cho hắn, tuyệt đối không thể

lãng phí.

Nhìn thấy đám người Bạch Thần Tinh, Khúc Khôn ra tay, Khúc Tuyền khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ bé bao nhiêu.

……

Đoàn người Đan Cốc.

https://thuviensach.vn

Đan Thần cau mày, vẫn là có chút không hoàn hồn được mà nói:

“Không ngờ Lăng tiền bối lại cứ như vậy ở lại trong đội ngũ Bạch gia.”

Đan Hồng bất đắc dĩ nói: “Bên Bạch gia kia có ái nhân, song tế, tôn tử, tôn tế của Lăng tiền bối, hắn không lưu ở bên kia, chẳng lẽ còn ở lại trong đội chúng ta sao?”

Đan Thần nhíu mày nói: “Bạch tiền bối liền thành song tế của Lăng tiền bối?”

Đan Hồng cười: “Đúng là có chút khó tin!”

Bạch tiền bối cùng Lăng tiền bối đều là kỳ tài ở Trung Châu, một người tinh thông trận pháp, một người thiện luyện khí. Nhưng hai người không có liên hệ gì với nhau, đáng lẽ bắn đại bác cũng không tới mới phải, nhưng mà, thế sự chính là trùng hợp như thế.

“Lúc trước người ra tay khiêu khích Bạch tiền bối là ai vậy? Chưa từng nghe nói tới luôn, nhưng thực lực thật sự mạnh.” Đan Thần nhịn không được mà hỏi.

Đan Hồng híp mắt, lần này có rất nhiều người Đan Tháp có vấn đề!

“Hẳn là cường giả lánh đời nào đó.” Đan Hồng nói. Người nọ thật sự

rất xui. Thật là, là võ thánh rồi, thực lực như vậy đi tới chỗ nào cũng có thể

ngang ngược một phương. Đáng tiếc lại bị Lăng Xuyên ám toán, bị Bạch Thần Tinh nhân cơ hội treo cổ, thật có thể nói là chết không nhắm mắt.

Tuy rằng người nọ chết rất nghẹn khuất, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó cũng là chuyện tốt.

Bên Đan Tháp kia người tiến vào nhiều nhất, còn có vài người không rõ lai lịch, tùy tiện chạy đến một người đều là võ thánh, ai biết mấy người khác có thực lực thế nào.

https://thuviensach.vn

Chết đi một người vẫn còn để cho người khác không quá yên tâm. Đều chết hết mới tốt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

327. Chương 327

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần dắt tay Diệp Thạch, lại nhìn Lăng Xuyên dắt tay Khúc Khôn, mà chính mình một người cô đơn bị để bên cạnh Bạch Thừa Phong, nhất thời có chút cô đơn.

“Thập Ngũ đệ, Lăng Xuyên là… nhạc phụ của ngươi?”Bạch Thừa Phong thật cẩn thận hỏi.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Thừa Phong trừng lớn mắt, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.

Trước kia hắn chỉ bội phục tu vi cùng trận pháp thuật của Bạch Thần Tinh, nhưng mà hiện tại, Bạch Thần Tinh từ đầu đến chân đều khiến hắn bội phục!

Đây là cái dạng bản lĩnh nghịch thiên gì đây! Nhi tử lợi hại, song tế lợi hại, ngay cả nhạc phụ cũng lợi hại! Nhưng mà, nhạc phụ của Thập Ngũ đệ

lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề chứ?!

Bạch Thừa Phong nhìn Bạch Thần Tinh, lại nhìn nhìn Lăng Xuyên, thầm nghĩ, Bạch Thần Tinh hẳn là đã sớm ngầm xã giao với Lăng Xuyên.

Chết tiệt! Bạch Thần Tinh này cũng không lọt chút tiếng gió cho hắn biết!

Hắn từng đề cập với Bạch Thần Tinh rằng tu vi bọn họ trong chuyến đi này có hơi yếu, còn kêu Bạch Thần Tinh tìm một tiền bối gia tộc thay thế

https://thuviensach.vn

hắn. Xem ra là hắn quá lo lắng, có Lăng Xuyên ở đây, đám gia hỏa không ai nhận ra bên Đan Tháp kia còn có gì quan trọng.

Bạch Thừa Phong nhìn Lăng Xuyên nắm tay Khúc Khôn, không để

bụng đối với việc Khúc Khôn nhìn chằm chằm mình, trong lòng nhất thời bốn bề sóng dậy. Đều nói người Lăng gia thích đem bản thân trở thành phôi sắt để rèn luyện, luyện ra một thân mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, đồn đãi quả nhiên không sai!

Nhìn Lăng Xuyên như trước cợt nhả khi đối mặt với thái độ cự nhân ngoài ngàn dặm của Khúc Khôn, vậy liền biết, người này đã luyện da mình dày cỡ nào rồi.

“Ta cuối cùng dắt được tay ngươi.” Lăng Xuyên tràn đầy thỏa mãn, say mê nói.

Khúc Khôn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Xuyên, tức giận: “Trên tay ngươi nhiều vết chai, khó chịu chết người, thức thời ngươi liền buông tay ra!”

“Không buông!” Lăng Xuyên buộc chặt tay hơn, thở dài thở ngắn mà nói: “Mỗi lần ta nghĩ đến ngươi ngủ không được liền luyện khí, cứ thế

luyện khí liền luyện ra một tay đầy vết chai. A Khôn, mỗi một vết chai trên tay ta đều là chứng minh tình yêu của ta đối với ngươi!”

Khúc Khôn tức giận cả người phát run, vẻ mặt táo bón.

Diệp Thạch đầy say mê mà nhìn Lăng Xuyên, phấn chấn nói: “Lăng ông ngoại thật lãng mạn, Khúc ông ngoại thật có phúc.”

Khúc Khôn: “…” Nghe được lời Diệp Thạch nói, Khúc Khôn thiếu chút nữa hộc máu. Hắn không là có phúc, hắn là có tội!

https://thuviensach.vn

“Ngươi nghĩ tới ta như vậy, thế mà cả ngày luyện khí lại vẫn còn là luyện khí sư bát cấp thượng phẩm, quá kém!” Khúc Khôn liếc mắt nói.

Lăng Xuyên có chút u oán: “Luyện chế pháp khí cửu cấp cần tâm vô tạp niệm, nhưng mà ta vẫn luôn tìm ngươi, lại không tìm được ngươi, vẫn luôn có khúc mắc, như thế nào có thể tâm vô tạp niệm được? Nếu ngươi về

sau cùng ta, qua không được bao lâu ta sẽ chính là luyện khí sư cửu cấp.

Ngươi thích cái dạng pháp khí cửu cấp gì, không bằng ta luyện chế một thanh bảo kiếm cửu cấp cho ngươi được không?”

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, sâu sắc nói: “Ngươi nhanh chóng tìm người khác đi. Nếu ngươi không tìm người khác thì đời này đều chỉ có thể

là luyện khí sư bát cấp thượng phẩm…”

Lăng Xuyên gắt gao nắm chặt tay Khúc Khôn, tình thâm ý trọng nói:

“Dù cho đời này đều chỉ có thể làm luyện khí sư bát cấp, ta cũng tuyệt không buông tay ngươi ra!”

Bạch Thừa Phong trợn tròn mắt nhìn Lăng Xuyên. Trước ngày hôm nay, hắn chỉ bội phục tu vi cùng luyện khí thuật của Lăng Xuyên, mà hiện tại, Lăng Xuyên từ đầu đến chân đều khiến hắn bội phục đầu rạp xuống đất.

So sánh Bạch Thần Tinh với Lăng Xuyên, Bạch Thần Tinh thật sự quá kém, người này mới là hào kiệt chân chính đây!

Bạch Thừa Phong thầm nghĩ nhìn Khúc Khôn, Khúc đạo hữu bị người này coi trọng, ngài thật không dễ dàng.

Diệp Thạch siết chặt tay, phấn chấn nói: “Mài sắt nên kim! Khúc ông ngoại nhất định sẽ bị Lăng ông ngoại cảm động.”

Mộ Thần âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, đó là tất nhiên, ông ngoại ngươi hiện tại đều sắp bị Lăng ông ngoại cảm động rơi lệ đầy mặt rồi kìa.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong nhìn bộ dáng thiểu năng của Lăng Xuyên, cảm xúc vô cùng phập phồng.

Đồn rằng, Lăng Xuyên lạnh lùng, lương bạc, không dễ thân cận.

Đồn rằng, Lăng Xuyên luyện thể luyện ý chí cứng như sắt đá, luyện không còn thất tình lục dục.

Đồn rằng, Lăng Xuyên cao ngạo, lãnh liệt bức người. Tuy rằng luyện khí thuật xuất thần nhập hóa, nhưng lại làm người quá mức nham hiểm ngoan độc.

Bạch Thừa Phong nhìn Lăng Xuyên đang cố sống cố chết lôi kéo tay Khúc Khôn, mặc cho đối phương trừng như thế nào, hắn vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi, Bạch Thừa Phong thầm nghĩ, đồn đãi chung quy chỉ là đồn đãi, đồn đãi đều là không tin được.

“A Khôn, tay ngươi thật mềm mại.” Lăng Xuyên tươi cười nói.

Khúc Khôn nghe vậy, cảm thấy trên người mình rơi xuống một đống da gà, có thể nấu cả một nồi cháo.

“Ngươi nhanh câm miệng! Ngươi vừa nói là ta đã muốn chết.” Khúc Khôn tức giận nói.

Lăng Xuyên đầy ảm đạm nhìn Khúc Khôn: “Ta liền khiến cho ngươi chán ghét như vậy sao?”

Khúc Khôn: “…” Một người thiếu chút nữa cường bạo hắn tới chết, hắn chẳng lẽ phải thích? “Đúng!”

Lăng Xuyên ôm thắt lưng Khúc Khôn, áy náy nói: “Nhất định là lần trước ta quá thô lỗ, để lại ấn tượng không tốt cho ngươi, lần sau ta sẽ chú ý.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn rút kiếm, đen mặt chỉ vào Lăng Xuyên: “Lăng Xuyên, ngươi đừng có quá phận!”

Dắt tay thì thôi, còn ôm ôm ấp ấp, cái tên này đáng bị chém ngàn đao…

Tay Lăng Xuyên nhẹ bắn ra, thanh kiếm trong tay Khúc Khôn liền tới trong tay Lăng Xuyên.

Khúc Khôn đen mặt, thực lực kém lớn, như phàm nhân với võ giả vậy!

“Bạch Thần Tinh, ngươi đánh hắn cho ta!” Khúc Khôn quát Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh: “…” Không liên quan tới hắn!

Bạch Thừa Phong nhìn Bạch Thần Tinh, không khỏi thầm nghĩ, huynh đệ, có hai vị nhạc phụ như vậy, ngươi thật không dễ dàng mà!

Lăng Xuyên lành lạnh liếc mắt nhìn Bạch Thừa Phong một cái: “Nhìn cái gì?! Có cái gì đẹp mà nhìn?! Chưa từng nhìn thấy phu thê người ta dỗi nhau sao?!”

Bạch Thần Tinh: “…”

“Bạch Thần Tinh, ngươi là đầu gỗ sao? Ta muốn ngươi đánh hắn!”

Khúc Khôn tức đến khó thở.

Lăng Xuyên cười: “A Khôn chỉ dỗi thôi, không liên quan tới ngươi, nhanh đi đi.”

Bạch Thần Tinh: “…” Dỗi?

Khúc Khôn dậm chân nói: “Kêu ngươi động thủ, ngươi nghe không hiểu hả!”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên liếc mắt nhìn Khúc Khôn: “Nhìn cái gì? Chưa từng nghe câu phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hoà à? Phi lễ chớ nhìn, hiểu hay không?”

Bạch Thần Tinh: “…”

Bạch Thừa Phong nhìn Bạch Thần Tinh, nghĩ, huynh đệ, ngươi rất không dễ dàng, cửa thành cháy, ao cá bị vạ lây, nội ngoại đều không là người!

Mộ Thần đỡ trán, mở miệng nói: “Hai vị ông ngoại, giờ chúng ta đã rất chậm, nên tốc độ.”

Bạch Thừa Phong gật đầu: “Đúng đúng đúng, chạy đi quan trọng hơn.

Hai vị nên đại cục làm trọng nha!” Nói chuyện yêu đương, báo thù rửa hận cái gì, trước hết để qua một bên đi.

Khúc Khôn không cam lòng nghiến răng, cũng không có nói cái gì nữa.

……

“Đến rồi.” Mộ Thần nhìn đại môn cung điện nói.

Mảnh nhỏ bản đồ trên tay Bạch Thần Tinh phát ra từng đợt kim quang.

Nếu muốn mở ra đại môn cung điện, chẳng những yêu cầu dùng hồn kỹ mở

khóa đại môn cung điện, còn cần mảnh nhỏ bản đồ làm vật dẫn, mỗi mảnh nhỏ bản đồ đều đối ứng với một đại môn.

Mộ Thần đưa linh hồn lực vào khóa, linh hồn phi đao bay ra, dễ dàng mở khóa đại môn.

Đại môn vừa mở, một đám cơ quan thú liền vọt ra.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên vừa định ra tay, lại bị Mộ Thần kêu dừng lại. Mộ Thần thả linh hồn lực ra, linh hồn ấn ký trên cơ quan thú hồn thạch đã bị lau đi, đám cơ quan thú nguyên bản chạy ra bên ngoài liền dừng lại.

“Tiểu tử, bản lĩnh không tồi.” Lăng Xuyên khoanh tay, vô cùng tán thưởng nói.

Mộ Thần cười cười, khiêm tốn nói: “Đa tạ ông ngoại khích lệ.”

Nghe được Mộ Thần xưng hô, trên mặt Lăng Xuyên hiện lên vài vẻ

sung sướng, “Không tồi không tồi, ngươi so với tên Bạch Thần Tinh ngu xuẩn này thức thời hơn nhiều, không tồi, không tồi, Diên Tinh thật tinh mắt.”

Mộ Thần: “…”

Khúc Khôn nhìn Mộ Thần, hừ lạnh một tiếng mắng: “Cái thứ gây thất vọng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.”

Mộ Thần: “…”

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần, hỏi: “Ngươi lau đi linh hồn ấn ký trên người đám cơ quan thú?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”Những cơ quan thú đó đều là cấp bậc võ tông, cố đánh cũng có thể tan rã thế công của bọn họ, nhưng nếu như

vậy thì không khỏi quá lãng phí.

“Linh hồn ấn ký trên cơ quan thú đã bị ta lau đi, có thể lần nữa nhận chủ. Thứ này vô luận là giao cho tộc nhân sử dụng, hay là bán đi, đều là lựa chọn không tồi.” Mộ Thần nói.

Lăng Xuyên gật đầu, cười cười: “Không tồi, không tồi, biết nuôi gia đình.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười nói: “Đa tạ ông ngoại khích lệ.”

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần, khẽ hừ một tiếng. Mộ Thần này đối với mình thì xa cách, không có việc gì còn hay kích thích mình, thế mà đối với Lăng Xuyên lại là một bộ như thế này, không biết là cái tính tình gì.

Mộ Thần thu lại cơ quan thú, sau đó đi vào bên trong cung điện. Trong cung điện có đan thư thất cấp cơ bản đã thất linh bát lạc, còn có mấy bình đan dược đã vỡ thành bột phấn.

“Nơi này là điện ở ngoài cùng nhất, giá trị của đồ vật đều không cao, thứ tốt hẳn là giấu ở nội điện, đi thôi.” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần gật đầu, mọi người liền hướng về phía nội điện. Mọi người đi không bao lâu, thì lại gặp một cái đại môn.

“Cái khóa của đại môn này cũng như cái khóa của ngoại điện vừa rồi!” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần thả linh hồn lực vào khóa dò xét một chút, nói: “Cái khóa này cũng có chút tương tự như cái trước, nhưng so với cái kia thì phức tạp hơn một tí.”

Lăng Xuyên híp mắt: “Nói như vậy, có phải là nên chờ ngươi lĩnh ngộ

toàn bộ hồn kỹ, sau đấy mới lại đến đây?” Từ tình hình bây giờ đến xem, có khả năng những cái khoá đại môn phía sau sẽ càng ngày càng phức tạp.

“Vậy chúng ta lui ra ngoài?” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Chỉ sợ không được.”

Diệp Thạch không hiểu: “Hả? Vì sao cơ?”

“Bởi vì đại môn bên ngoài từ lúc chúng ta tiến vào nội điện thì cũng đã đóng cửa, chúng ta không ra được. Còn có chính là vừa rồi lúc mở ra đại https://thuviensach.vn

môn, mảnh nhỏ bản đồ kia đã xuất hiện vết rách. Nếu ta không đoán sai, một mảnh nhỏ bản đồ chỉ có thể dẫn người tiến vào một lần.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh hơi dò xét đại môn trước mắt, nói: “Khóa trên đại môn này có lẽ phức tạp hơn so với phía ngoài một ít, nhưng mà, đại môn này lại mỏng hơn đại môn bên ngoài rất nhiều.”

Đại môn ngoài cung điện hẳn là dùng tài liệu cửu cấp tạo ra, không thể

phá vỡ nó, cũng không phá được nó. Nhưng nếu muốn phá hủy đại môn trước mắt, đối với hắn mà nói thì lại không là chuyện to tát.

Mộ Thần híp mắt nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Ý của ngài là, xông vào?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Nếu thật sự không được thì có thể suy xét.”

Mộ Thần cười: “Không cần như thế, Linh Tháp đã khắc xuống đống hồn kỹ kia rồi ạ.”

Lăng Xuyên nhướng mày: “Như vậy à, Linh Tháp quả thật là thứ tốt.”

Khó trách tộc nhân Mệnh Tộc luôn tâm tâm niệm niệm muốn có Linh Tháp tới tay.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

328. Chương 328

Diệp Thạch đảo mắt nói:“Mộ Thần ở lại đây thử mở khóa, còn ta đi nhìn xem có phải thật sự ra không được hay không.”

Mộ Thần gật đầu đồng ý: “Cũng được, ngươi cẩn thận một chút.”

Diệp Thạch vừa đi, Bạch Thần Tinh tự nhiên đi theo.

Mộ Thần nghiên cứu cái khóa thứ hai một hồi, một lần nữa thuận lợi mở ra đại môn.

Cửa vừa mở ra, một đống cơ quan thú lần thứ hai xuất hiện, lần này cơ

quan thú xuất hiện đại bộ phận như trước là cấp bậc võ tông, nhưng lại có mấy con cơ quan thú cấp bậc võ tôn xen lẫn trong đó.

Lăng Xuyên giúp đỡ kiềm chế mấy con cơ quan thú lợi hại, Mộ Thần dùng linh hồn lực, như sấm rền gió cuốn mà lau đi tất cả linh hồn ấn ký trên cơ quan thú.

Mộ Thần cùng Lăng Xuyên chân trước giải quyết xong cơ quan thú, chân sau Bạch Thần Tinh liền cùng Diệp Thạch trở về.

“Đại môn đã khóa, ra không được.” Diệp Thạch nói.

Sắc mặt Bạch Thần Tinh có hơi ngưng trọng: “Ta vừa rồi kiểm tra thử, chất liệu gỗ của đại môn kia rất đặc biệt, có thể hấp thu nguyên lực, cho dù ta dùng toàn lực đánh vào nó thì cũng không hề có tác dụng. Ta nghĩ, chúng https://thuviensach.vn

ta chỉ có một đường đi tiếp, đi đến cuối rồi mới có khả năng tìm được đường ra khác.”

Lăng Xuyên có chút ngoài ý muốn híp mắt, con đường này đúng là có tiến mà không có lui.

Trái lại sắc mặt Mộ Thần lại khá thản nhiên: “Vậy cứ đi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Khúc Khôn an ủi Diệp Thạch: “Diên Tinh, ngươi không cần sợ hãi, sự

tình sẽ không có không xong như vậy đâu.”

“Tại sao phải sợ, Mộ Thần ở chỗ này cơ mà, Mộ Thần sẽ giải quyết hết!” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.

Khúc Khôn: “…”

“Có Mộ Thần, chúng ta sẽ không có việc gì. Nhưng mà cũng không biết người Đan Cốc, Đan Đỉnh Các sẽ như thế nào? Hai bên đó tựa hồ có một ít tên giá áo túi cơm, ta thấy tình cảnh có vẻ khá kham ưu.”

“Bên Đan cũng không tốt, có vài người nơi đó cho ta cảm giác âm trầm vô cùng, không thể không đề phòng.” Diệp Thạch nói.

Lăng Xuyên nhíu mày, trừ nhóm bọn hắn ra, ba cổ thế lực còn lại đều đã đi qua tấm bia đá.

Người Đan Cốc rời đi sớm nhất, Đan Khí Các tiếp theo, người Đan Tháp là phân ra hai nhóm, trong hai nhóm có hai người linh hồn lực quá mức hùng hậu, Lăng Xuyên cảm thấy, trong Đan Tháp có khả năng có luyện dược sư cửu cấp.

Trong nhóm Đan Tháp có người lĩnh ngộ tới tấm bia đá thứ mười hai xong mới đi. Tháp chủ Đan Tháp đều là tộc nhân Mệnh Tộc, tạo nghệ của https://thuviensach.vn

Mệnh Tộc trên đan thuật có thể thấy một chút.

Mộ Thần là lần đầu tiên tiếp xúc hồn kỹ, khó tránh khi lĩnh ngộ sẽ hơi cố hết sức.

Nhưng Mệnh Tộc là tộc được truyền xuống từ thượng cổ, nói không chừng đã sớm có nghiên cứu về hồn kỹ.

Mặc dù thiên phú Mộ Thần không gì sánh kịp, nhưng chung quy tuổi vẫn còn quá nhỏ, cũng có ít thứ chưa hiểu biết, căn bản không có cách nào so sánh cùng lão quái vật Mệnh Tộc.

Đại môn thứ hai mở ra, Mộ Thần ở bên trong tìm được một ít sách về

đan dược thất cấp, bát cấp.

“Hình như bình đan dược này chưa hư.” Diệp Thạch kiểm tra thử đan dược rồi nói với Mộ Thần.

“Ta nhìn xem.” Lăng Xuyên lấy bình đan nhìn nhìn, nói: “Đây là Bách Thú Đan bát cấp, được luyện chế từ máu huyết của bách thú.”

Diệp Thạch hỏi Lăng Xuyên: “Có ích lợi gì không ạ?”

“Đối với võ tôn có lợi ích không nhỏ.” Lăng Xuyên nói.

“Không tồi nha! Cho Mộ Thần ăn.” Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền nói.

Lăng Xuyên: “…”

Mộ Thần từng dùng Tôn Ý Đan, thực lực đã đến võ tôn nhị tinh đỉnh phong, nếu ăn vào Bách Thú Đan thì hẳn là có thể tới cấp bậc võ tôn tam tinh.

“Đi tiếp thôi.”Lăng Xuyên nói.

https://thuviensach.vn

Mọi người rất nhanh đến trước đại môn thứ ba.

Mộ Thần dò xét thử khóa, “Cái khóa này có chút phức tạp, có khả

năng phải dùng đến nội dung tấm bia đá thứ mười, ta cần một chút thời gian để nghiên cứu.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Nếu vậy, ngươi tiến vào Linh Tháp đi.”

Mộ Thần gật đầu: “Được.”

Mộ Thần mang năm người tiến vào Linh Tháp, Bạch Thừa Phong bị

Mộ Thần lưu ở ngoài nhìn đại môn.

Mộ Thần ăn đan dược vào, sau đấy liền đi vào chỗ có tấm bia đá trong Linh Tháp, một bên luyện hóa đan dược, một bên nghiên cứu bia đá.

Khúc Khôn nhìn bóng dáng Mộ Thần, nỗi lòng có chút phức tạp,

“Thực lực Mộ Thần tiến bộ đích thật rất nhanh.” Khúc Khôn có chút cảm khái nói.

Diệp Thạch gật đầu, nói với vẻ đương nhiên, “Đúng vậy, Mộ Thần rất lợi hại.”

Khúc Khôn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Năm đó vào lần đầu tiên gặp mặt, Mộ Thần mới chỉ là một võ vương mà thôi, mà hắn lại là một võ hoàng.

Hiện giờ, hắn thành cao thủ võ tông mà ở nước ngoài được người người kính ngưỡng, Mộ Thần lại đã vượt xa hắn cả chín con phố, trở thành võ tôn.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây a!

Khúc Khôn liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái. Tu vi Diệp Thạch đã tới gần võ tông cửu tinh đỉnh phong, nếu không phải do mang thai chậm trễ

https://thuviensach.vn

tiến độ Diệp Thạch tăng tu vi, thì tốc độ tu luyện của Diệp Thạch sẽ càng nhanh. Tính qua tính lại, chỉ có hắn là yếu nhất, rõ ràng mới chỉ qua vài năm, hắn liền trở thành một thứ cản trở.

Lăng Xuyên nhìn Khúc Khôn, lấy lòng cười: “Ngươi muốn nhanh chóng tăng thực lực hả? Ta có biện pháp nha!”

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, có chút đề phòng: “Biện pháp gì?”

“Chúng ta song tu! Ngươi tới thải bổ ta được không?” Lăng Xuyên tươi cười sáng lạn.

Khúc Khôn đen mặt, tức giận mắng: “Ngươi đi nằm mơ đi ha, đúng là mõm chó không mọc ra được ngà voi.”

Diệp Thạch: “…”

Lăng Xuyên vô cùng ủy khuất nhìn Khúc Khôn: “A Khôn, ngươi có thể hiểu lầm mắng ta, nhưng mà đây là ngươi đến thải bổ ta, không phải là ta thải bổ ngươi. Ngươi có biết, song tu đối với một bên bị thải bổ là có hại, nhưng không sao, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện! Ngươi cứ việc đến thải bổ ta đi, ta không để ý!”

Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn đản, câm miệng!”

Không cần Lăng Xuyên giải thích thì hắn cũng biết, Lăng Xuyên nói chính là Lăng Xuyên muốn làm hắn, không phải là hắn làm Lăng Xuyên.

Nói cái gì mà bên bị thải bổ sẽ bị tổn hại, hừ, Lăng Xuyên da dày thịt béo, lại là võ thánh, coi như hắn thải bổ Lăng Xuyên, đối với Lăng Xuyên mà nói thì sẽ có bao nhiêu tổn hại? Tên này lại nói như sẽ chịu biết bao tổn hại vậy. Vô sỉ, thấp hèn, không biết xấu hổ!

Diệp Thạch nói với Khúc Khôn: “Ông ngoại, có tiện nghi mà không chiếm rất uổng nha! Hơn nữa Lăng ông ngoại còn là cam tâm tình nguyện.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn hít một hơi, thiếu chút nữa bị sặc chết. Chiếm tiện nghi thì cũng phải nhìn xem là cái tiện nghi gì, thứ tiện nghi này dễ chiếm như vậy sao?

“Câm miệng!” Khúc Khôn tức giận trừng Diệp Thạch.

Diệp Thạch: “…”

Bạch Thần Tinh âm thầm suy nghĩ nhìn Lăng Xuyên, đồn đãi người Lăng gia đều là mình đồng da sắt, quả nhiên không sai chút nào.

Diệp Thạch có chút ủy khuất nhìn Khúc Khôn, nhỏ giọng nói: “Các ngài cũng đã có mẫu phụ rồi cơ mà.”

Khúc Khôn: “…” Làm sao Tâm Dương lại sinh ra đứa nhỏ lanh miệng như Diệp Thạch này vậy.

Lăng Xuyên tán thưởng liếc mắt nhìn Diệp Thạch, cười cười nói với Khúc Khôn:“Đúng vậy A Khôn, Diên Tinh nói đúng, ta và ngươi đều đã có Tâm Dương, còn có cả tôn tử luôn rồi, hiện tại ngươi muốn phân rõ giới hạn với ta cũng đã quá muộn rồi.”

Khúc Khôn: “…”

Khúc Khôn đá một cước về phía Lăng Xuyên, Lăng Xuyên không né không tránh, tùy ý Khúc Khôn quyền đấm cước đá.

Bạch Thần Tinh có chút đau đầu ấn ấn huyệt thái dương. Phi lễ chớ

nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói!

Diệp Thạch thấy Lăng Xuyên bị đánh mà không chớp mắt lấy một lần, còn Khúc Khôn thì càng đánh càng ngoan.

“Lăng ông ngoại thật đáng thương.” Diệp Thạch nhỏ giọng nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh liếc mắt xem thường, nghĩ, Diên Tinh đúng là không biết nhân tâm hiểm ác, Lăng Xuyên là võ thánh, Khúc Khôn là võ tông, mà thể chất của Lăng Xuyên lại cứng rắn biết bao nhiêu, Khúc Khôn đánh như

vậy, thứ chân chính đau thật ra chính là tay và chân của Khúc Khôn!

Khúc Khôn một cước đá qua nơi nửa người dưới của Lăng Xuyên, Lăng Xuyên nắm lại mắt cá chân của Khúc Khôn, nói: “Nơi này không thể

đá.”

Khúc Khôn muốn thu hồi chân, Lăng Xuyên lại lôi kéo mắt cá chân của Khúc Khôn, Khúc Khôn liền bị Lăng Xuyên ôm vào trong ngực.

“Buông ra!” Khúc Khôn tức giận quát.

“Đừng náo loạn.” Lăng Xuyên sáng lạn cười cười, ôm Khúc Khôn vào một tu luyện thất, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa thật lớn này khiến Diệp Thạch ngẩn ra.

Diệp Thạch có chút trì độn nói: “Lăng ông ngoại, mang Khúc ông ngoại đi rồi.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng thế.”

Diệp Thạch nhìn qua Bạch Thần Tinh: “Hình như Khúc ông ngoại không cam tâm tình nguyện lắm, mình có cần ra tay ngăn cản hay không ạ?!”

Bạch Thần Tinh: “…” Hai người đều là nhạc phụ của hắn! Hắn ngăn cản như thế nào được!

Với lại, quấy rầy chuyện tốt của người khác sẽ bị thiên lôi đánh nha.

Nhìn thái độ của Lăng Xuyên, ngay cả Khúc Khôn không thích hắn, nhưng nếu có một pho tượng đại thần như vậy, người khác sẽ không dám ra https://thuviensach.vn

tay với Khúc Khôn, cho nên, đời này Khúc Khôn không thoát khỏi Lăng Xuyên.

“Chuyện của trưởng bối, trưởng bối sẽ tự mình giải quyết.” Bạch Thần Tinh nói.

……

Khúc Khôn trừng lớn mắt nhìn Lăng Xuyên, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt lại nhịn không được lộ ra vài phần khủng hoảng, “Ngươi muốn làm gì? Cút ngay!”

Lăng Xuyên cười, sau đó niệm một đoạn pháp quyết với Khúc Khôn.

“Ngươi niệm chú nguyền rủa ta á hả? Câm miệng, câm miệng!” Khúc Khôn tức giận mà nói.

“Ta sao có thể nguyền rủa ngươi? Đây là pháp quyết thải bổ nha.”

Lăng Xuyên vô tội nói.

Khúc Khôn phẫn nộ cắn môi, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần khủng hoảng, “Ta không cần thải bổ ngươi! Ngươi nhanh đi ra đi!”

Lăng Xuyên nở nụ cười xin lỗi với Khúc Khôn, nói: “Năm đó là do ta trúng độc, không có kinh nghiệm, lần này sẽ không…”

Khúc Khôn lui ra phía sau hai bước, tràn đầy đề phòng nói: “Chuyện năm đó đã sớm qua, ngươi không cần xằng bậy…”

“Lần này ta sẽ không xằng bậy, lần này chúng ta cứ từ từ.” Lăng Xuyên cúi thân xuống, tay chặn bả vai Khúc Khôn, hung hăng hôn lên môi Khúc Khôn.

Khúc Khôn động động chân, nhưng làm thế nào cũng đá không được Lăng Xuyên.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh cùng Diệp Thạch đứng ở bên ngoài cánh cửa, mắt to trừng mắt nhỏ.

Qua hồi lâu, Diệp Thạch dán lên trên cửa nghe động tĩnh của Lăng Xuyên và Khúc Khôn ở bên trong. Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng lén lút của Diệp Thạch, ở trong lòng liếc mắt xem thường, hỏi: “Nghe được không?”

Diệp Thạch cắn cắn môi, có chút buồn bực nói: “Cách âm quá tốt, nghe không rõ.”

Bạch Thần Tinh liếc mắt xem thường: “Nhanh đi tu luyện đi.” Nghe góc tường của trưởng bối? Diên Tinh đây là học theo ai vậy.

“Hình như Khúc ông ngoại đang khóc.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thần Tinh: “…” Thiệt tình, Lăng Xuyên lại xằng bậy.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

329. Chương 329

Mộ Thần từ chỗ ghi chép bia đá đi ra, Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần, trong mắt nhất thời hiện lên vui sướng, “Lĩnh ngộ rồi hả?”

Mộ Thần gật đầu: “Ừ, đã lĩnh ngộ tới tấm bia đá thứ mười, tấm bia đá thứ mười một cũng có lĩnh ngộ không ít.” Nội dung trên tấm bia đá càng về

sau càng khó lĩnh ngộ, hắn tốn thời gian rất lâu mới lĩnh ngộ được một nửa nội dung tấm bia đá thứ mười một.

“Đã qua bao lâu?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Bên ngoài thì bốn ngày.” Bên ngoài bốn ngày, còn trong Linh Tháp thì đã qua hơn bốn mươi ngày.

Mộ Thần đưa đôi mắt nhìn chung quanh, kinh ngạc hỏi: “Khúc ông ngoại với Lăng ông ngoại đâu?”

“Khúc ông ngoại ngại thực lực tiến cảnh chậm, Lăng ông ngoại liền kêu Khúc ông ngoại thải bổ hắn, vì thế hai người đi song tu.” Diệp Thạch khẽ đảo mắt nói.

Mộ Thần trợn to mắt, đi song tu, vậy mà lại đi song tu?

“Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại?” Mộ Thần có chút hồ nghi.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu, “Đúng.”

https://thuviensach.vn

“Khúc ông ngoại đáp ứng?” Mộ Thần khó tin hỏi.

“Lăng ông ngoại muốn Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại, Khúc ông ngoại không muốn thải bổ Lăng ông ngoại, Lăng ông ngoại nhất định lại muốn Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại, Khúc ông ngoại lại càng không muốn thải bổ Lăng ông ngoại, Lăng ông ngoại mặt dày mày dạn muốn Khúc ông ngoại thải bổ Lăng ông ngoại.” Diệp Thạch nghĩ nghĩ nói.

Mộ Thần: “…” Thật chóng mặt, nói chung phiên dịch lại chính là, Khúc ông ngoại không muốn thải bổ Lăng ông ngoại, nhưng Lăng ông ngoại bá vương ngạnh thượng cung.

Lăng ông ngoại thật không biết xấu hổ, nhưng nếu Lăng ông ngoại muốn mặt mũi, ấn theo tính tình không được tự nhiên của Khúc ông ngoại thì đời này đều chỉ có thể ăn chay.

“Chuyện khi nào vậy?” Mộ Thần hỏi.

“Ngươi đi nghiên cứu bia đá không lâu thì hai ông ngoại liền đi song tu.” Diệp Thạch chớp chớp mắt nói nhỏ.

“Cho nên, khi ta bế quan thì bọn họ liền đi song tu, mà thời gian đã dài như vậy nhưng bọn họ còn chưa đi ra?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Hình như không có ra.”

Mộ Thần có chút chần chờ: “Cho nên, thời gian đã qua lâu như vậy mà bọn họ vẫn còn đang…” Song tu?

Diệp Thạch gật đầu, lo lắng nói: “Đúng vậy, không biết hai ông ngoại có đói bụng không nữa.”

Mộ Thần: “…” Khúc Khôn là võ tông, còn Lăng Xuyên là võ thánh, mới chút thời gian như vậy thôi, đói không chết được.

https://thuviensach.vn

“Ngươi muốn đi ra ngoài phá đại môn sao? Ta đây đi gọi bọn họ?”

Diệp Thạch chần chờ hỏi.

Mộ Thần vội vàng kéo Diệp Thạch lại, nói: “Không cần không cần, không cần đi gọi bọn họ. Từ hai lần kinh nghiệm lúc trước, lần này đại môn mở ra nhiều lắm chỉ là một ít cơ quan thú cấp bậc võ tôn, chúng ta có thể

ứng phó. Song tu là đại sự nhân sinh, chúng ta không nên quấy rầy hai ông ngoại song tu.”

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy được rồi.”

… …

Trong phòng.

Khúc Khôn nằm ở trên giường, nhìn Lăng Xuyên bên cạnh ngủ thơm ngọt vô cùng, trong mắt đong đầy lửa giận. Cầm thú! Cầm thú chết tiệt!!!

Nói cái gì năm đó là do trúng dược mới có thể thô lỗ, tên hỗn đản này thô lỗ chính là thô lỗ, căn bản là có trúng dược hay không cũng y như vậy!

Khúc Khôn muốn một cước đá qua, nhưng mà ngẫm lại hậu quả khi đánh thức Lăng Xuyên, Khúc Khôn cuối cùng vẫn không động.

Khúc Khôn nhíu mày nhìn cánh cửa nhắm chặt, đã qua lâu như vậy mà Bạch Thần Tinh và Mộ Thần ngay cả cái mặt cũng không lộ, mấy người này đang làm cái quỷ gì!

Khúc Khôn nhìn chằm chằm cổ Lăng Xuyên, trong mắt hiện lên vẻ

lãnh liệt. Tên Lăng Xuyên này mình đồng da sắt, cả cổ cũng cứng hơn người bình thường, không biết nếu siết chặt thì có thể bóp chết đối phương không đây?

Lăng Xuyên mở mắt ra, cười nhìn Khúc Khôn: “Ngươi tỉnh rồi.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhìn thấy Lăng Xuyên mở mắt ra, liền hoảng sợ, gương mặt âm trầm nhìn Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên xoa xoa mặt, nói: “Làm gì nhìn ta như vậy? Phát hiện ta soái ngất ngây?”

Khúc Khôn đóng chặt miệng, thầm nghĩ, tên chết tiệt không biết xấu hổ.

Hai tuyệt đỉnh thiên tài của Trung Châu, Bạch Thần Tinh là một tên ngốc dễ lừa, Lăng Xuyên thì là một tên hỗn đản miệng đầy lời nói dối.

Thiên tài Trung Châu đều chỉ là trình độ này, cũng không biết người Trung Châu có mặt mũi từ đâu xem thường người nước ngoài.

“Cút ngay!” Khúc Khôn mắng.

Lăng Xuyên cười nói với Khúc Khôn: “Thật tuyệt tình đi mà, dùng qua liền ném.”

Gương mặt Khúc Khôn âm trầm, giương nanh múa vuốt nói: “Kỹ

thuật của ngươi quá kém, không ném không được, tùy tiện tìm một người cũng có kỹ thuật tốt hơn ngươi, ngươi là ngu ngốc sao?”

Trong mắt Lăng Xuyên hiện lên vài phần hung ác, nhưng lập tức lại nhoẻn miệng cười.

“Kỹ thuật kém cũng có thể từ từ luyện nha, quen tay hay việc mà, kỹ

thuật của ta kém đều do ta vì ngươi thủ thân mà ra.” Lăng Xuyên cúi người ngăn chặn lời Khúc Khôn.

Trên mặt Khúc Khôn nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ, vội nói: “Ngươi đừng xằng bậy!”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn cắn chặt răng, quay đầu, có chút không cam lòng, lại có chút khó khăn nói: “Ta chịu không nổi.”

Lăng Xuyên buông tay ra, cười cười: “Đứng lên đi.” Đều đã qua lâu như vậy, Mộ Thần cũng nên xuất quan rồi.

Khúc Khôn thấy Lăng Xuyên buông tay, trong lòng nhịn không được hiện lên vài phần ngoài ý muốn.

Lăng Xuyên nhìn ánh mắt kinh ngạc của Khúc Khôn, hỏi: “Như thế

nào, luyến tiếc ta?”

Khúc Khôn một cước đạp tới Lăng Xuyên, lập tức khẽ động vết thương trên người, đau nhếch miệng kêu.

Lăng Xuyên nhìn bộ dáng của Khúc Khôn, tràn đầy đau lòng nói:

“Ngươi còn có thể đứng lên sao? Có muốn ta ôm ngươi không? Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, rõ ràng trong suy nghĩ muốn ôn nhu một chút, nhưng vừa dính vào ngươi, ta liền giống như bị trúng độc vậy, không kìm lòng nổi.”

Khúc Khôn nắm lên nguyên thạch kế bên tay, ném tới Lăng Xuyên,

“Mau cút! Mau cút!”

Lăng Xuyên đứng tại chỗ không chút sứt mẻ, mặc cho Khúc Khôn lấy nguyên thạch ném hắn, “A Khôn, ngươi đừng tùy hứng như vậy.”

Khúc Khôn cắn chặt răng, thầm nghĩ tên Lăng Xuyên này đúng là quá ghê tởm.

… …

Mộ Thần mở ra đại môn, từ trong cửa chạy ra mấy chục con cơ quan thú cấp bậc võ tôn, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng do có Bạch Thần https://thuviensach.vn

Tinh cấp bậc võ thánh ở đây, cục diện vẫn bị khống chế được.

Mộ Thần hoa không ít khí lực mới lau đi tất cả linh hồn dấu vết trên cơ quan thú.

Mộ Thần vừa mới giải quyết xong cơ quan thú, liền nhận được Lăng Xuyên đưa tin.

“Làm sao vậy?” Diệp Thạch nhìn thấy sắc mặt Mộ Thần có chút kỳ lạ, hỏi.

“Lăng ông ngoại truyền ra tin tức, nói muốn đi ra.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch mở to mắt, “Ồ” một tiếng, nói: “Rời giường rồi à?”

Mộ Thần gật đầu: “Rồi.”

Bạch Thần Tinh hơi bĩu môi, thầm nghĩ cuối cùng cũng ra, nếu Lăng Xuyên không ra, hắn đều sắp nghĩ Khúc Khôn đại phát thần uy, thải bổ

Lăng Xuyên đến chết rồi ấy.

Diệp Thạch gật đầu, có chút cảm thán nói: “Thật không dễ dàng.”

Bạch Thần Tinh gật đầu theo, thầm nghĩ còn không phải sao.

Tốc độ thời gian trong Linh Tháp trôi qua vô cùng thong thả, bên ngoài đã qua nhiều ngày như vậy, lại càng đừng nói là bên trong. Phỏng chừng là Lăng Xuyên đã nghẹn lâu rồi, cũng không biết Khúc Khôn thế

nào.

Mộ Thần phóng Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn ra.

Khúc Khôn tay áo bay bay, một cỗ tử tiên phong phả ra.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn nụ cười trên mặt Khúc Khôn, thấy thế nào cũng cảm thấy đáng khinh.

Ánh mắt Khúc Khôn âm trầm đảo qua Bạch Thần Tinh, Mộ Thần cùng Diệp Thạch, Bạch Thừa Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi.

“Khúc đạo hữu, thực lực của ngài tiến bộ rất nhiều nha. Ngài cũng thật lợi hại, thiên phú tu luyện thật không tồi!”Bạch Thừa Phong khen tặng.

Hàn quang trong mắt Khúc Khôn thoáng chốc bắn ra bốn phía, “Lăn qua một bên!”

Bạch Thừa Phong: “…” Hắn có nói sai gì sao? Hắn chỉ khen người ta thôi mà?! Sao Khúc Khôn lại đối với hắn như vậy?! Nhạc phụ của Thập Ngũ đệ thật không dễ hầu hạ, khen người ta còn phải bị mắng.

Khúc Khôn mặt đỏ lên, tức giận khẽ hừ một tiếng.

Diệp Thạch nói với Khúc Khôn: “Ông ngoại đã là võ tông cửu tinh đỉnh rồi!”

Lăng Xuyên cười nói: “Nơi này quá mức đặc biệt, ngăn cách được lôi kiếp, nếu không, Khúc ông ngoại của ngươi hiện tại đã có thể thăng cấp võ tôn.”

Diệp Thạch sợ hãi than: “Song tu lợi hại như vậy?”

Bạch Thừa Phong trợn to mắt, thầm nghĩ thì ra là song tu. Khó trách tu vi tiến bộ nhanh như vậy.

Lăng Xuyên chắp tay sau lưng, đắc ý nói: “Song tu có lợi hại hay không thì phải xem xem đối tượng song tu là ai.”

Khúc Khôn siết chặt tay, tức giận nói với Lăng Xuyên: “Ngươi không nói lời nào cũng không có ai coi ngươi là người câm đâu!”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên bồi khuôn mặt tươi cười, làm thấp phục tiểu nói: “Ta cũng không nói gì, chỉ là luận sự mà thôi.”

Khúc Khôn siết chặt tay. Chết tiệt, vì sao hắn lại đánh không lại người này. Nếu như hắn là võ thánh thì tốt rồi. Nếu như hắn là võ thánh, hắn liền đánh Lăng Xuyên thành đầu heo!

Chết tiệt, lúc trước vì sao hắn lại đáp ứng Bạch Thần Tinh tra ra chuyện năm đó chứ.

Nếu Bạch Thần Tinh không có cầm nhẫn đi tìm hiểu tin tức, Lăng Xuyên sẽ không hoài nghi đến trên hắn. Đúng là một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Khúc Khôn thầm suy nghĩ nhìn Lăng Xuyên, quân tử báo thù mười năm không muộn!

Lăng Xuyên vuốt cằm nhìn Khúc Khôn, âm thầm nghĩ, xem ra mình nên nghiên cứu thêm về thuật song tu mới được, nếu không, chuyện giường chiếu bất hòa, Khúc Khôn sẽ hận mình mất.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

330. Chương 330

“Thế nào?” Lăng Xuyên hỏi đám người Mộ Thần.

“Đã mở ra đại môn thứ năm, bên trong có mấy cổ bạch cốt, đại khái là tu sĩ mấy vạn năm.” Diệp Thạch nhíu mày nói.

“Chúng ta có thể không phải là nhóm đầu tiên đến đan điện di tích, trước đó hẳn là đã có người tiến vào.” Mộ Thần nói.

Một nhóm người lúc trước tiến vào kia đã bị vây ở chỗ này, không cách nào đi tiếp, cũng không cách nào lui về phía sau, cuối cùng đều bị vây chết ở đây, chết vô thanh vô tức.

Lăng Xuyên nhẹ nhàng đảo mắt qua trên đống bạch cốt, nhăn chặt mày nói: “Ba võ tôn, hai võ tông, thực lực cũng không mạnh lắm.” Bị nhốt chết cũng bình thường.

Diệp Thạch nói: “Bên Đan Cốc hình như là thực lực này.”

Lăng Xuyên nhíu mày nghĩ thật đúng là như thế, người Đan Cốc đại khái là muốn chiếm trước tiên cơ, đi sớm nhất, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào.

“Đại môn thứ sáu thế nào? Có thể phá sao?” Lăng Xuyên hỏi Mộ

Thần.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày nói: “Đại môn này sẽ dùng đến nội dung trên tấm bia đá thứ mười hai, ta còn kém một chút.”

Muốn lĩnh ngộ nội dung trên tấm bia đá thứ mười hai thì cần phải có linh hồn lực thập phần cao, linh hồn lực của hắn còn chưa đủ.

Bên ngoài tổng cộng có mười hai tấm bia đá, cái khóa này lại cần dùng đến nội dung trên tấm bia đá thứ mười hai, hẳn khi đột phá đại môn này có thể tiến vào tận cùng trung tâm điện phủ.

Lăng Xuyên nói với Mộ Thần: “Từ từ sẽ được, không vội.”

Mộ Thần gật đầu: “Ta hiểu.”

…

Đoàn người Đan Cốc.

“Thế nào?” Đan Thần bất an hỏi Đan Hồng.

Đan Hồng lắc lắc đầu, vẻ mặt tối tăm nói: “Không được, phá khôngra, đại môn nàyphảidùng đến nội dungtrêntấm bia đá thứ chín.”

Đan Diểu trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm không tốt,

“Nếu không, chúng ta trước tiên lui ra ngoài đã.”

Đan Hồng nhẹ hít một hơi, nói: “Chỉ sợrằng, chúng ta đã lui không rađược.”

Đan Thần cắn môi, vô cùng sợ hãi hỏi: “Có phảichúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ nàykhông?”

Đan Diểu cau mày, ưu sắc hiện lên trên mặt.

https://thuviensach.vn

“Đều tại ta quá nóng vội, chúng ta hẳnnên giải xong tất cảbia đárồi mớitiến vào.” Đan Hồng tràn đầy tiếc nuối mà lắc đầu.

Đan Thần tràn đầy bất đắc dĩ nói: “Nội dungtrênbia đá mộttấmsovớimột tấm càng tối nghĩa khó hiểu,cho dùchúng ta vẫn luôn ở

bên ngoàithìcũng chưa chắc có thể hiểu được.”

Trong bốn cổ thế lực chỉ có Đan Cốc bọn họ là thực lực kém cỏi nhất, lúc ấy bọn họ rời đi trước cũng là muốn tranh thủ một lần.

Đan Diểu cười khổ: “Cho dùchúng ta có thể giải được nội dungtrênbia đá thứ chínrồiphá vỡ đại mônnàythìcũng chưa chắc là chuyện tốt, các ngươi cũng nhìn thấy, mỗilầnđại môn mở ra đều sẽ xuất hiệncơ quanthú,đám cơ

quanthúnàykhông sợ sinh tử, rất khó đối phó,vì vậy nếuđại mônnàymở

ra,cơ quanthúsẽ chạy ra, chỉ sợ chúng ta căn bảncũngkhông đối phó được.”

“Điều này cũng không được,điều kiacũng không được, chúng ta rốt cuộcphải làmthế nào?” Đan Thần vô cùng cô đơn nói.

“Nếu Lăng Xuyên tiền bối có ở đây thì tốt rồi.” Đan Hồng nhịn không được mà nói.

Đan Thần nhẹ hít một hơi: “Đúng vậy.” Nếu Lăng Xuyên tiền bối ở

chỗ này, có lẽ bọn họ còn có thể thử xông vào.

“Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao?” Đan Thần có chút buồn bực hỏi.

Đan Hồng liếc mắt nhìn Đan Thần đang kinh sợ, an ủi: “Chuyện nàyhẳn là không cóhỏng tớivậy, chúng ta trước không cầntự mìnhdọa chính mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ sẽ có biện pháp khác.”

Trong mắt Đan Thần hiện lên ánh lửa, “Thật sao? Còn có biện pháp khác?”

https://thuviensach.vn

Đan Hồng miễn cưỡng cười, nói:“Ta đã đưa tincho Lăng tiền bối,nếuhắn nhìn thấy, có lẽ sẽ giúp chúng ta một phen.”

Sắc mặt đám người Đan Thần nhất thời thư hoãn vài phần.

Đan Hồng ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, địa phương quỷ quái này căn bản không thể truyền lại tin tức, tuy rằng hắn đã thử phát tin tức cho Lăng Xuyên, nhưng mà phù đưa tin không có động tĩnh, hơn phân nửa là không phát ra được, nhưng việc này lại không thể nói với những người khác.

… …

Đoàn người Đan Khí Các.

“Ông nội, thế nào rồi?” Cảnh Minh hỏi Cảnh Lập Phong.

Cảnh Lập Phong nhẹ hít một hơi, vô cùng bất đắc dĩ nói:“Cái khóa này cầndùng đến hồn kỹtrêntấm bia đáthứ mười, năng lực của tacóhạn,mởkhôngra.”

Cảnh Minh mím môi, Đan Khí Các có một chí bảo cửu cấp, Thiên Đạo Luân Hồi Bàn.

Thiên Đạo Luân Hồi Bàn là một trong số không nhiều những pháp khí có thể khắc xuống hồn kỹ. Thế nhưng tuy Thiên Đạo Luân Hồi Bàn có khắc nội dung hồn kỹ, nhưng bọn họ lại không có cách nào lĩnh ngộ, như

có bảo sơn mà không thể dùng.

Cảnh Minh cau mày, bằng năng lực của hắn hiện giờ, hắn chỉ lĩnh ngộ

được đến tấm bia đá thứ tám, mỗi lần tiếp xúc với tấm bia đá thứ chín, hắn đều cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

https://thuviensach.vn

Muốn lĩnh ngộ nội dung trên bia đá thì thực lực của bản thân phải xứng đôi, nếu như mạnh mẽ lĩnh ngộ, nói không chừng sẽ khiến linh hồn bị

thương.

Cảnh Minh cau mày: “Vậy chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này? Cũng không biết bên Đan Tháp với bên Mộ Thần đã tới đâu rồi. Nếu cứ như vậy, đan thư kia chỉ sợ sẽ bị Mộ Thần và Đan Tháp nhanh chân lấy được.”

Cảnh Lập Phong nhẹ hít một hơi, nói: “Đành đi một bước nhìn một bước thôi.”

Khúc Tuyền cau mày, hắn chỉ lĩnh ngộ đến nội dung tấm bia đá thứ

bảy, trước khi tiến vào, Mộ Thần cũng đã ngộ đến nội dung tấm bia đá thứ

chín, cũng không biết bên Mộ Thần đã đến kia chưa.

Nghĩ đến Mộ Thần, Khúc Tuyền không khỏi nhíu mày.

Dòng chính Linh Tộc vẫn luôn khinh thường chi thứ. Khúc Tuyền thân là thần tử Linh Tộc di truyền tổ tiên Thần Huyết hoàn mỹ nhất, trên thực tế hắn khá là kinh thường Diệp Thạch thân đã sớm thoát ly Linh Tộc, không biết là truyền thừa đời thứ mấy, huyết mạch trên người còn không mạnh, vì thế hắn đối với Mộ Thần cũng không coi trọng bao nhiêu.

Nhưng mà, chỉ từ một đạo lĩnh ngộ hồn kỹ này, Khúc Tuyền đã có thể

cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và Mộ Thần.

Khúc Tuyền luôn tự cho rằng mình rất cao, nhưng ở mọi phương diện đều bị Mộ Thần áp không chỉ một đầu, tâm tình nhịn không được có chút tối tăm.

“Không biết đan thư cửu cấp sẽ rơi vào tay Đan Tháp hay là Mộ

Thần.” Cảnh Minh cắn răng nói.

https://thuviensach.vn

Cảnh Lập Phong liếc mắt nhìn Cảnh Minh một cái, trong lòng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Ông nhìn ra, đứa nhỏ tôn tử này của mình vẫn chưa hoàn toàn buông tha đan thư cửu cấp.

Cảnh Minh không biết rằng, thật ra Cảnh Lập Phong đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào về đan thư cửu cấp. Hiện giờ Cảnh Lập Phong lo lắng nhất chính là bọn họ có thể toàn thân trở ra hay không.

Nguyên khí trong cung điện rất loãng, tuy rằng nguyên thạch mà bọn họ mang vào có không ít, nhưng tu vi bọn họ không thấp, cần lượng nguyên thạch cũng nhiều, một khi nguyên thạch hao hết, nguyên khí của bọn họ cũng sẽ chậm rãi khô kiệt.

…

Bên chỗ Mộ Thần.

Sau khi đại môn thứ năm mở ra, Mộ Thần ở trong đó tìm được mấy quyển đan thư bát cấp và năm sáu bình đan dược. Bất luận là đan thư, hay là đan dược, chúng đều có ích lợi không nhỏ đối với Mộ Thần.

Vì để nhanh chóng mở ra đại môn thứ sáu, Mộ Thần lần thứ hai chui vào trong Linh Tháp lĩnh ngộ.

Tu luyện vô năm tháng, Mộ Thần vừa tu luyện một cái chính là hơn ba mươi ngày.

“Ngươi đi ra rồi.” Khúc Khôn nhìn chằm chằm Mộ Thần.

Mộ Thần hỏi: “Vâng, có chuyện gì sao ạ?”

Khúc Khôn gật đầu, lo lắng nói: “Có! Thạch Đầu sắp sinh!”

Mộ Thần trừng lớn mắt: “Nhanh vậy sao?”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn nhẹ hít một hơi, nói: “Đúng là có hơi nhanh, nhưng tính tính thì cũng không kém nhiều lắm, dù sao tốc độ trong Linh Tháp trôi qua chậm hơn bên ngoài, hơn nữa, Thạch Đầu bị dưỡng quá tốt.” Mỗi ngày ăn thịt khô bát cấp trừ cơm, thức ăn tốt như vậy, khó tránh hài tử trong bụng lớn nhanh.

“Ta đi nhìn xem.” Mộ Thần vội nói.

… …

Diệp Thạch nằm trên gường ôm bụng, Mộ Thần nhìn Diệp Thạch bụng tròn vo, âm thầm nghĩ quả nhiên mượt mà không ít.

“Mộ Thần, ngươi xuất quan rồi!” Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần, lập tức cao hứng gọi một tiếng.

Mộ Thần đi qua đi, cầm thật chặt Diệp Thạch tay, nói: “Ngươi không cần sợ.”

Diệp Thạch nở nụ cười, đắc ý nói: “Ta mới không sợ đâu. Ta ngay cả

võ thánh còn không sợ, mới không sợ hai tiểu quỷ cả lông còn chưa mọc trong bụng đâu.”

Mộ Thần gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, Thạch Đầu là dũng cảm nhất!”

Diệp Thạch vuốt bụng, nhíu mày nói: “Hai tiểu quỷ này luôn ở trong bụng ta đánh nhau, ta muốn nhanh chóng sinh bọn nó ra, làm cho bọn nó đổi nơi khác đánh.”

Mộ Thần hơi híp mắt, ngữ khí có chút không tốt: “Bọn nó làm ngươi mệt?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Vẫn còn tốt, ta cảm giác bọn nó sắp ra. Hy vọng lúc bọn nó ra lưu loát một chút, nếu không ta sẽ đánh hai đứa nó.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gợi lên khóe miệng, cười nói: “Ta giúp ngươi đánh bọn nó.”

Diệp Thạch trừng mắt nhìn Mộ Thần một cái, vội nói: “Ta là nói giỡn thôi, ngươi đừng xằng bậy, bọn nó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.”

… …

“A Khôn.” Lăng Xuyên ôn nhu kêu một tiếng.

Khúc Khôn nhíu mày, vô cùng phòng bị: “Có chuyện gì?”

Lăng Xuyên đầy xin lỗi nói: “Năm đó lúc ngươi mang thai Tâm Dương có cảm giác gì? Nhất định rất vất vả đúng không?”

Khúc Khôn tà liếc mắt nhìn Lăng Xuyên, nói: “Cũng không vất vả bao nhiêu, ta căn bản không ý thức được rằng mình mang thai, như trước vào Nam ra Bắc nơi nơi hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi không biết chứ, ta ở

nước ngoài là tuyệt đỉnh cao thủ, sau mỗi lần hành hiệp trượng nghĩa, có vô số người yêu thương nhung nhớ ta.”

“Ngươi không biết, người yêu thương nhung nhớ ta, người nào người nấy nhiệt tình như lửa, bởi vì thịnh tình không thể chối từ, ta liền đành phải ngủ với người ta. Ngủ xong với nữ nhân lại ngủ với nam nhân, căn bản không ý thức được mình mang thai.”

Bạch Thần Tinh quay mặt đi, thầm nghĩ nhạc phụ đại nhân thật dũng mãnh! Mang thai Tâm Dương rồi còn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lăng Xuyên vô tội nói: “Ngươi rõ ràng rất trúc trắc mà?”

“Đó là bởi vì ta vẫn luôn là ngủ người cái kia, không có thói quen bị

người ngủ.” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Lăng Xuyên nháy mắt, tràn đầy bao dung nói: “AKhôn, ta biết ngươi cùng những người đó đều là gặp dịp thì chơi, ta sẽ không để ý.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn cười nhạo một tiếng: “Dù lànam nhânhay lànữ nhân, ngườinào cũng cókỹ thuậtngon lành hơnngươi, ngươi khôngcảm thấydọa người sao?”

Lăng Xuyên thấm thía nói: “A Khôn, ngươi nhìn ta đi, ta rất tốt nha, ta có thể giúp ngươi tu luyện nha, còn những tên giá áo túi cơm kia chỉ biết liên lụy ngươi…”

Khúc khan cắn răng: “Không nhìn ra ngươi tốt chỗ nào, ngươi da mặt dày ngược lại dễ dàng có thể nhìn ra.”

Lăng Xuyên thăm dò: “Lúc ngươi sinh Tâm Dương có đau không?

Nghĩ đến một mình ngươi ở bên ngoài sinh con cho ta, ta liền lòng đầy áy náy.”

Khúc Khôn đen mặt: “Tâm Dương rất ngoan, chỉ một chút liền ra, mà nếu như ngươi thật có áy náy, vậy thì nhanh tự sát đi.”

“Sao có thể được? Nếu ta chết, ai sẽ tới chiếu cố ngươi đây! Ngươi đáng yêu như vậy, chỉ cần là người thì đều muốn tới gần ngươi. Ta nhất định phải bảo vệ ngươi thật tốt, không thể để ngươi bị những người khác hổ

đói vồ mồi được.” Lăng Xuyên lo lắng nói.

Khúc Khôn đen mặt, nóng nảy nói: “Một mình ngươicònđáng sợhơn cảmột đám người!!”

“AKhôn, ngươiluôn cứkhen ta như vậy, tacũng biếtngại ngùngđó nha.Màthật ra ngươi nói cũng không có gì sai, ta hướng tớichính làlấymột đánh bạitrăm, nhữngtêngiá áo túi cơmđó, đừng nói một trăm, một ngàntêncũng không phải đối thủ của ta.” Lăng Xuyên dào dạt đắc ý nói.

Khúc Khôn: “…” Vừa rồi hắn không phải khích lệ hiểu không? Tên Lăng Xuyên này đúng là Vương Bát Đản, bại hoại chết tiệt!!!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

331. Chương 331

Bạch Thừa Phong nhìn thấy Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh từ trong Linh Tháp đi ra, nhất thời sửng sốt, “Saochỉ có hai người các ngươivậy?Ba người kia đâu?”

Mộ Thần nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Thạch Đầuvừasinh, hai ông ngoạiđangchiếu cốy.”

Bạch Thừa Phong hết sức kinh ngạc: “Diên Tinh sinhrồi? Nhanh vậysao? Không phải là còn thêm một đoạn thời gian sao?”

Mộ Thần híp mắt, nghĩ thầm vốn là vậy, nhưng mà thời gian trong Linh Tháp chảy khá chậm nha.

“Thạch Đầu ăn quá tốt quá nhiều, nhi tử bị nuôi đến cường tráng, nên không thể chờ đợi mà đi ra.” Mộ Thần giải thích.

Bình thường tiểu hài tử khi vừa mới sinh ra làn da rất nhăn, còn hai đứa nhỏ của mình thì làn da mịn màng như châu ngọc, mập đến mức có cả

nọng, tay chân thì chắc nịch, có thể thấy hai tiểu quỷ này bị dưỡng mập đến cỡ nào.

Bạch Thừa Phong tràn đầy phấn chấn hỏi Bạch Thần Tinh: “Thập Ngũ

đệ, tênđãlấychưa?Tênlà Bạch gì?Bạch gia lạisắpnhiềuthêmhai tuyệt thế kỳ

tài, chậc chậc…”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh cười khan, nói: “Cònchưađịnh, không nóng nảy.”

Lăng Xuyên nói, hai hài tử mà Diên Tinh sinh ra, một đứa họ Lăng, một đứa họ Khúc.

Khúc Khôn trước giờ luôn cười nhạt đối với lời Lăng Xuyên nói, nhưng về dòng họ, hắn ngược lại đứng ở cùng một trận tuyến với Lăng Xuyên.

Diên Tinh trái lại phản đối, Diên Tinh cảm thấy hài tử hẳn nên theo họ

Mộ của Mộ Thần.

Khúc Khôn kêu Diên Tinh và Mộ Thần sinh thêm một đứa họ Mộ, còn hai đứa nhỏ này một đứa họ Khúc, một đứa họ Lăng.

Như vậy sắp xếp xuống, Diên Tinh ít nhất phải sinh đến đứa thứ bốn mới có thể lấy họ Bạch.

Bạch Thừa Phong cảm thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh có chút khó coi, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó có thể mở miệng, nghĩ đến Lăng Xuyên, trong lòng Bạch Thừa Phong nhất thời hiện lên vài phần hiểu rõ.

“Mộ Thần, thực lực của ngươi lạitănglên.” Bạch Thừa Phong giờ mới chú ý tới Mộ Thần, lập tức sợ hãi than.

Mộ Thần: “Đúng vậy,hiện giờđãlà võ tôn ngũ tinh.”

Khoảng thời gian này Mộ Thần ăn không ít linh dược tăng tiến tu vi, linh hồn lực không ngừng tăng lên, kéo theo tu vi của Mộ Thần cũng tăng lên.

Bạch Thừa Phong: “…” Hình như hắn thăng cấp võ tôn trước Mộ

Thần thì phải, kết quả hiện tại Mộ Thần đã là võ tôn ngũ tinh, hắn lại vẫn là võ tôn nhị tinh, thật đúng là mất mặt chết người.

https://thuviensach.vn

“Sao tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ là…

ngươivàDiên Tinh song tu? Khôngđúng! Diên Tinhđangcó bảo bảomà.”

Bạch Thừa Phong trừng lớn mắt nhìn Mộ Thần: “Chẳng lẽ ngươi…” Thật đáng giận, Diên Tinh đang mang thai mà Mộ Thần còn không buông tha y.

Cầm thú! Thật sự là cầm thú!

“Ngươi đang miên man suy nghĩ gì vậy?Mộ Thần là tư chất tốt, ngươi cho là giống ngươi?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói.

Bạch Thừa Phong: “…”

… …

Mộ Thần đưa linh hồn lực tham nhập vào khóa, kiểm tra một phen.

“Mởđược không?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Hẳn là có thể.” Hắn đã toàn bộ lĩnh ngộ mười hai tấm bia đá, linh hồn lực thoát thai hoán cốt, hơn xa lúc trước.

“Vậy ngươi động thủ đi.” Bạch Thần Tinh nói.

Bạch Thừa Phong chần chờ một chút, hỏi: “Có muốnkêuthêmLăng tiền bốikhông?”

Bạch Thần Tinh lắc lắc đầu: “Không cần, nếu nhưmấy thứchạyra màchúng ta không đối phó được,vậy lúc đógọi hắn ra cũng không muộn.”

Bạch Thừa Phong nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũngđược.”

Mộ Thần thật cẩn thận đưa linh hồn lực tham nhập vào trong khóa, sau đó bắt đầu phân giải khóa đại môn.

Khóa đại môn tầng tầng lớp lớp, phức tạp khó phân, đi sai đi nhầm một bước cũng có khả năng phản phệ đối với người giải khóa.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vận chuyển linh hồn lực với tốc độ cao, hoàn toàn không dám phân thần.

Thanh âm “răng rắc” vang lên, khóa đã bị mở ra.

Đại môn vẫn chưa mở rộng giống năm lần trước, mà là toát ra một trận bạch quang, thu Mộ Thần vào trong đó.

Bạch Thần Tinh cùng Bạch Thừa Phong thì bị lưu ở ngoài cửa.

“Sao có thể như vậy?” Bạch Thừa Phong cau mày nói.

Bạch Thần Tinh kiểm tra thử đại môn, lo lắng nói: “Trình độ chắc chắncủa đại mônnày không hề thấphơn đại môn thứ nhấtbao nhiêu.”

Bạch Thừa Phong cắn chặt răng: “Bọn họ sẽ không bị vây chết ở chỗ

nàychứ?”

Bạch Thần Tinh tức giận trừng Bạch Thừa Phong: “Ngươinóihưu nói vượncái gìvậy?”

… …

Mộ Thần vừa bị thu hút vào, một cỗ nguyên khí nồng đậm nhất thời ập vào mặt.

Mộ Thần ngắm nhìn chung quanh một chút, xuyên qua một đại môn cuối cùng, phía sau nó hoàn toàn là một thế giới khác.

Trung tâm cung điện có một mảnh dược viên thật lớn, trong dược viên có không ít linh dược, nhưng toàn bộ dược viên đều bị một trận pháp thật lớn bao phủ.

“Ngươi tới rất nhanh, ta còn tưởng rằngngườithứ hai tiến vào chính làxú bà nương Yêu Nguyệtkia.Nhưng không sao, nàngtuykhông https://thuviensach.vn

tớinhưngngươi đãtới, vừa lúc,rấtvừa lúc.” Chợt một giọng nam âm trầm vang lên bên tai Mộ Thần.

Mộ Thần lông tơ toàn thân lập tức dựng thẳng lên.

Nhìn nam nhân áo đen trước mắt, Mộ Thần nhịn không được mà nhăn mày lại, lão giả này hẳn là đến từ Mệnh Tộc, thực lực sâu không lường được.

“Không nghĩ tới ngươilạinhanhthànhvõ tôn ngũ tinhnhư vậy, ta vốncònlo ngươi chỉlà võ tông. May mà lần này ta đến, nếu không, lại qua thêm một thời gian ngắn, sợ là không bắt nổi ngươi.” Trang Thiên Dương có chút may mắn nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần tràn đầy đề phòng nhìn đối phương, trên mặt hơi hiện lên một chút kinh hoàng.

“Tiền bối nói vậy là có ý gì?” Tuy rằng Mộ Thần cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng lại vẫn có chút bối rối.

Trang Thiên Dương cười lạnh một chút, trong mắt hiện lên vẻ tà mị

cùng tình thế bắt buộc, nói: “Lúc trước ngươi treo giải thưởng trong Thiên Cơ Bí Cảnh là có ý gì, thì giờ ta liền có ý đó.”

Mộ Thần xoay người muốn trốn, nhưng một cổ lực lượng vô hình lại giam cầm động tác của Mộ Thần.

“Tiểu hữu, dù ngươi có thiên phú kiệt xuất, nhưng lại quá mức rêu rao, quá mức ương ngạnh. Hy vọng kiếp sau đầu thai, ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn. Tiểu quỷ ngươi phải học còn rất nhiều.” Trang Thiên Dương bình chân như vại nói.

Trên gương mặt Mộ Thần hiện lên vẻ kinh hoàng, sợ hãi, cùng không cam lòng, “Tiền bối, ngài lấylớnkhinhỏnhư vậy không thích hợplắmđi?”

https://thuviensach.vn

Lão giả cười nhạo một tiếng, đưa một cỗ linh hồn lực khổng lồ xâm nhập vào trong thức hải Mộ Thần.

Vẻ kinh hoàng, sợ hãi trên mặt Mộ Thần lập tức biến mất, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.

“Lão quỷ, ngươituy đãmộtbó lớntuổi, nhưngthứ cần phảihọc vẫn như

cũcórất nhiều.Không ngờngươilại tự tìm đường chết, chạy đến địa bàn tiểu giata, thậtđúnglà ngu không ai bằng.” Mộ Thần nở nụ cười.

“Tiểu tử,ýngươilàgì?” Trang Thiên Dương rốt cục ý thức được không thích hợp.

Dị hỏa trong thức hải Mộ Thần lập tức vây quanh linh hồn lực của Trang Thiên Dương.

Dưới tình hình chung, uy lực của đoạt hồn thuật kỳ thật là có hạn.

Nhưng trong đoạt hồn thuật có nhắc tới, nếu người tu luyện cửa pháp thuật này có được dị hỏa, như vậy uy lực của đoạt hồn thuật sẽ bị phóng đại vô hạn.

“Còn muốn chạy?Quá muộnrồi!” Mộ Thần cười lạnh.

Trang Thiên Dương trong lòng cả kinh, tưởng muốn quay về thân thể

lại bị dị hỏa ngăn cản. Linh hồn lực của Trang Thiên Dương vừa đụng tới dị hỏa, nhất thời phát ra từng tiếng xèo xèo.

Mộ Thần vận chuyển đoạt hồn thuật, hấp thu ngược lại linh hồn lực của Trang Thiên Dương.

“Thằng nhóc ngươi dám?” Cảm nhận được linh hồn lực đang bị đối phương hấp thu, Trang Thiên Dương rống giận một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, lại trong mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười nhạo một tiếng. Không dám? Hắn có gì mà không dám?

“Lão quỷ, lật thuyền trong mươngà?Ta đã sớm nói với ngươi, đừng xem thường tiểu tử thúi này.” Bỗng một giọng nói trêu chọc truyền tới.

Nhìn thấy nữ nhân này bỗng xuất hiện ở trước mặt, trái tim Mộ Thần lộp bộp trầm xuống.

Mộ Thần nhíu mày, Mệnh Tộc tổng cộng đưa vào ba võ thánh, một đã bị Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên liên thủ giết, còn hai tên khác đều đang ở đây.

Mộ Thần híp mắt, nữ nhân thình lình nhảy ra này hẳn chính là xú bà nương Yêu Nguyệt trong miệng người kia.

Hẳn là nữ nhân này đã sớm tiến vào, nhưng nàng lại không hiện thân, chắc Trang Thiên Dương đại khái cũng không biết rằng nữ nhân này đã tới trước.

“Yêu Nguyệt, ngươi cònđangchờ cái gì, mau đánhchếthắn!!” Trang Thiên Dương vội vàng kêu gào.

Trang Yêu Nguyệt ha hả cười, “Gấp cái gì?Chỉ làđoạt hồn thuật mà thôi.”

Linh hồn Trang Thiên Dương đang từng chút một bị hấp thu, hắn trong khoảnh khắc liền hiểu, Trang Yêu Nguyệt muốn chờ hắn và Mộ Thần lưỡng bại câu thương rồi lại ra tay.

Mộ Thần nhíu mày, tâm niệm vừa chuyển, Lăng Xuyên lập tức bị hắn phóng ra từ trong Linh Tháp.

Nhìn thấy Lăng Xuyên, vẻ đắc ý trên mặt Trang Yêu Nguyệt tức khắc biến mất, lập tức đề phòng lên.

https://thuviensach.vn

Đại môn cuối cùng mở ra, chỉ hút người mở khóa vào trong. Trang Yêu Nguyệt là người thứ nhất tiến vào trung tâm cung điện, căn bản không nghĩ tới Lăng Xuyên cũng bị Mộ Thần mang vào được đây.

Nhìn thấy Lăng Xuyên đang ngăn trở Trang Yêu Nguyệt, trong lòng Mộ Thần thoải mái một trận, thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà lúc trước không thả Lăng Xuyên ra, nếu không Lăng Xuyên cũng sẽ như Bạch Thần Tinh, bị nhốt ở bên ngoài.

Mắt thấy tình huống nguy cấp, Mộ Thần cũng không cố bảo lưu đầy đủ linh hồn của đối phương, chỉ huy dị hỏa đốt cháy linh hồn lực đối phương.

Đoạt hồn thuật nhanh chóng vận chuyển, linh hồn Trang Thiên Dương tại trong thức hải Mộ Thần thét chói tai.

“Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!!!”Linh hồn lực của Trang Thiên Dương hoảng sợ đâm trái đâm phải trong thức hải Mộ Thần.

Mộ Thần lạnh lùng cười, thực lực Trang Thiên Dương quá mạnh mẽ, nếu thả cọp về núi, ngày khác khó có thể thu thập, lần này nhất định phải giải quyết xong.

Trang Yêu Nguyệt vốn định bay qua hỗ trợ, nhưng lại bị Lăng Xuyên khiên ngăn cản.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên vài phần tà mị, dù là võ thánh cường giả

thì như thế nào, nếu như đã không biết tự lượng sức mình khiến linh hồn rời thân thể, vọt tới trong thức hải của hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ khiến người ta có đến mà không có về.

“Hỗn đản!!!” Trang Yêu Nguyệt tức đến khó thở mắng.

https://thuviensach.vn

Đoạt hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, dị hỏa hừng hực thiêu đốt, Mộ

Thần lấy thế lôi đình vạn quân hấp thu linh hồn lực của Trang Thiên Dương.

Trang Yêu Nguyệt nhìn một màn này, khóe mắt như muốn nứt ra.

Tuy rằng Trang Yêu Nguyệt và Trang Thiên Dương bất hòa, nhưng hai người đều là tộc nhân Mệnh Tộc, tuy Trang Yêu Nguyệt có tâm muốn khiến Trang Thiên Dương chịu thiệt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn Trang Thiên Dương thật sự chết!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

332. Chương 332

Thôn tính xong linh hồn lực của Trang Thiên Dương, thực lực Mộ

Thần lập tức tăng lên đến trình độ võ tôn lục tinh.

“Ngươi, ngươi giết hắn?” Trang Yêu Nguyệt nhìn Mộ Thần, khó có thể tin được.

Trang Thiên Dương là một tuyệt đỉnh cao thủ trong Mệnh Tộc, có thực lực võ thánh thất tinh. Trang Thiên Dương chết đi, khiến Trang Yêu Nguyệt vừa khiếp sợ lại vừa may mắn. Nếu Trang Thiên Dương không động thủ, nàng cũng sẽ động thủ đoạt thân Mộ Thần, như vậy người bị Mộ

Thần thôn tính linh hồn lực, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không có cơ

hội sẽ chính là nàng!

Mộ Thần cười lạnh: “Là hắn tự tìm đường chết, ta còn có cách nào.”

Mộ Thần có chút ý do chưa hết liếm liếm môi, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Trang Yêu Nguyệt.

Mộ Thần âm thầm nghĩ, đáng tiếc Trang Yêu Nguyệt xuất hiện quá sớm, nếu như từng người từng người đến đoạt thân hắn, hắn vừa lúc một lưới bắt hết.

Trang Yêu Nguyệt nhìn Mộ Thần, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Mộ Thần đã hấp thu linh hồn lực Trang Thiên Dương mà còn không thỏa mãn, nhìn bộ dáng Mộ Thần, tựa hồ là đang đánh chủ ý tới nàng.

https://thuviensach.vn

“Ngươi vô liêm sỉ!” Trang Yêu Nguyệt tức giận mắng.

Mệnh Tộc tổng cộng đưa tới ba võ thánh, một người vừa tiến vào không bao lâu đã bị Lăng Xuyên đánh lén mà chết, hiện tại Trang Thiên Dương lại chết oan uổng đến cực điểm, trong lòng Trang Yêu Nguyệt không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thỏ tử hồ bi.

Trang Yêu Nguyệt một chưởng bổ về phía Mộ Thần, Mộ Thần lạnh lùng mỉm cười, xuất ra dị hỏa, tiến lên đối chưởng với Trang Yêu Nguyệt.

“Phanh.” Song chưởng hai người tương giao, đồng thời lui về phía sau một bước.

Mộ Thần cười lạnh, lần thứ hai đánh ra một chưởng, vô số sát trận từ

trên tay Mộ Thần bay ra. Trải qua Bách Luyện Sát Trận, Luyện Trận Nhập Thể thuật của Mộ Thần đã tốt hơn rất nhiều.

Trang Yêu Nguyệt thấy Mộ Thần chủ động ra tay với mình, lập tức tức giận.

Sau khi hấp thu xong linh hồn Trang Thiên Dương, Mộ Thần biết, võ thánh cường giả ở Mệnh Tộc có tới mười mấy tên. Nghĩ đến sau khi ra ngoài có khả năng sẽ cùng những võ thánh khác giao thủ, lúc này Mộ Thần chiến ý sôi trào.

Linh Tháp, Thôn Thiên Phong, dị hỏa, Mộ Thần thủ đoạn chồng chất, càng đánh càng mạnh mẽ.

Sắc mặt Trang Yêu Nguyệt không ngừng biến hóa, một Lăng Xuyên đã đủ khó giải quyết, hiện giờ lại có thêm một Mộ Thần có thể vượt cấp khiêu chiến…

Mộ Thần chỉ là một võ tôn, lại có thế lực ngang nhau với võ thánh tam tinh là nàng.

https://thuviensach.vn

Ánh mắt Trang Yêu Nguyệt có hơi biến hóa, Lăng Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng tiến lên, một bên toàn lực ngăn cản Trang Yêu Nguyệt, một bên hướng Mộ Thần hô: “Mau thu hồi thi thể, nàng muốn cướp chiến lợi phẩm.”

Mộ Thần nghe vậy không chút do dự lấy ra Linh Tháp, thu thi thể

Trang Thiên Dương lại.

Trang Yêu Nguyệt trong lòng nghẹn một trận, Trang Thiên Dương thân là đại trưởng lão Mệnh Tộc, thân gia vô cùng phong phú, lúc trước Lăng Xuyên cùng Bạch Thần Tinh liên thủ giết chết trưởng lão mới thăng của Mệnh Tộc, thi thể của hắn cũng ở trong nhẫn không gian của Trang Thiên Dương.

Mộ Thần vừa thu xong thi thể, nghĩ đến Trang Yêu Nguyệt vừa rồi muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm, tức khắc giận dữ, ra tay không chút lưu tình.

Trang Yêu Nguyệt bị hai người chọc giận, Mộ Thần còn chưa tính, là tới từ nước ngoài, chưa thấy qua cảnh đời, thế nhưng Lăng Xuyên lại cũng là một bộ thổ phỉ như vậy, bộ dáng chết cũng muốn tiền đến dọa người.

Trang Yêu Nguyệt bị Mộ Thần và Lăng Xuyên bức từng bước lui về

phía sau, không thể không trước tiên rời đi, tạm lánh mũi nhọn.

Mộ Thần và Lăng Xuyên liên thủ có lẽ có thể áp chế Trang Yêu Nguyệt, nhưng nếu Trang Yêu Nguyệt muốn chạy trốn, hai người cũng ngăn không được.

“Chạyrồi, thật đáng tiếc.” Mộ Thần nhíu mày nói.

Lăng Xuyên cũng nhíu mày: “Đúng vậy!”

https://thuviensach.vn

“Nếunữ nhân kiađến đoạt thân ta thì tốt rồi, đáng tiếc, có vết xe đổcủaTrang Thiên Dương,nữ nhân kia chắc chắnsẽ không hồ đồ như vậy.”

Mộ Thần hết sức tiếc nuối nói.

Lăng Xuyên hơi run rẩy khóe miệng, Mộ Thần này là tính cách gì vậy, vậy mà lại đi hy vọng người khác đoạt thân hắn.

“Nếu đểnữ nhân kia chạy đi, những võ thánh kháccủaMệnh Tộcchắc chắncũng sẽ khôngtớiđoạtthânta, thậtđúnglà tiếc.” Mộ Thần có chút u buồn.

Lăng Xuyên nhíu mày, nói: “Loại chuyện tốtngười khác chủ động đoạtthânnày, chiếm một lần tiện nghiđã tốt lắm rồi,không nên quá tham.”

Mộ Thần gật đầu: “Nói cũng phải.”

… …

Thu được Diệp Thạch trong Linh Tháp đưa tin, Mộ Thần phóng Diệp Thạch ra.

“Sao ngươi lạinémmộtthi thể vào?” Diệp Thạch chạy đến hỏi.

Mộ Thần có chút áy náy hỏi: “Dưới tình thế cấp báchnên đành phảiném vào, không làm ngươi sợchứ?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Vậy thì không có, ta là aichứ,sẽ bị một khối thi thể dọa đếnsao! Chỉ là Đại Bảo Tiểu Bảo lại lăn lộn trên thi thể kia, còn vì cướp đi nhẫn không gian trên tay thi thể mà đánh nhau.”

Mộ Thần: “…”

Lăn lộn trên thi thể? Quả là nghé con mới sinh không sợ cọp! Nhi tử

nhà mình thật dũng cảm!

https://thuviensach.vn

Cướp đi nhẫn trên tay thi thể? Ánh mắt rất tốt nha, lập tức liền nhìn ra chiếc nhẫn trên tay lão nhân kia là thứ tốt.

Vừa dũng cảm, vừa có ánh mắt, thật không hổ là con mình mà!

“Đại Bảo Tiểu Bảo đánh nhau? Bọn nó đã có thể đánh nhau rồi sao?”

Mộ Thần có chút hồ nghi hỏi.

“Hai chúng nó đã biết đi, đi rất nhanh. Đại Bảo vung nước tiểu lên người Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng vung lại nước tiểu lên người Đại Bảo, hai tiểu hỗn đản đó!” Diệp Thạch cau mày, tức giận bảo.

Mộ Thần nhíu mày, thầm nghĩ hài tử thế giới này cùng thế giới lúc trước của hắn không giống, mới vừa sinh ra không lâu liền biết đi rồi.

Nhưng cũng có thể là hai hài tử này nhà mình có thiên phú dị bẩm.

“Hai tiểu tử không có tiền đồ, vì một tử lão đầu mà đánh nhau, nhưng mà lão nhân kia cũn thực giàu có nha!”Diệp Thạch nói: “Nhẫn không gian của lão nhân kia rất đặc biệt, bên trong có thể gửi vật còn sống, ta còn tìm được trong đó mấy cái linh mạch, còn đan dược, sách này nọ cũng có rất nhiều.”

Mộ Thần híp mắt thầm nghĩ, phát tài.

“Ngườiđólàai vậy?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

“Là trưởng lão Mệnh Tộc, là một cường giả võ thánh.” Mộ Thần nói.

“Võ thánh?Nhưng trên người hắn không có miệng vết thương nào hết mà? Không có linh hồn, không có khí tức, hắn chết như thế nào vậy?” Diệp Thạch hồ nghi hỏi.

Mộ Thần cười nói: “Hắn muốn đoạt thân ta, lại bị ta dùng dị hỏa thiêu chết.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch mắt đầy sùng bái nhìn Mộ Thần: “Mộ Thần thật lợi hại, cả

võ thánh cũng không phải đối thủ của ngươi, Mộ Thần, ngươi sắp thiên hạ

vô địch rồi.”

Lăng Xuyên khụ hai tiếng, âm thầm liếc mắt xem thường. Thiên hạ vô địch nào có dễ dàng như vậy, Mộ Thần có thể giết chết võ thánh Mệnh Tộc kia, đó hoàn toàn là nhờ duyên phận đưa đẩy.

Nếu không phải võ thánh kia quá mức đắc ý vênh váo, mà dùng đao thật súng thật đánh, Mộ Thần sớm đã không biết bị người ta giết chết mấy lần.

“Đáng tiếc, không biết nữ nhân kia chạy đi đâu.” Mộ Thần nhíu mày nói.

Diệp Thạch: “ ‘Nữnhân’kialàai?”

“Mệnh Tộc còncómột nữ nhânlàvõ thánh, hẳn làtênTrang Yêu Nguyệt, nữnhânkia vốn cũng muốn đoạtthânta.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nhíu mày, sắc mặt tối tăm: “Nàng hiện tại chạy đi đâu?”

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không biết.”

Diệp Thạch nhịn không được nhăn chặt mày, nói: “Không biếtđan thưkiaở đâu? Có thểbịTrang Yêu Nguyệt nhanh chân đến trướckhông?”

Mộ Thần lắc đầu nói: “Sẽ không.Tađãhấp thu linh hồn ký ứccủaTrang Thiên Dương, đan thư kiađượcmột trận pháp cửu cấp bảo hộ, Trang Thiên Dương phá khôngđược, cho nên vẫn không động thủ.Trang Yêu Nguyệtkiahơn phân nửa cũng phá khôngđược.”

Diệp Thạch gật đầu, thở ra một hơi: “Vậy thìtốt.”

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến linh hồn lực của Trang Thiên Dương, Mộ Thần không khỏi nhẹ hít một hơi.

Diệp Thạch quan tâm hỏi Mộ Thần: “Làm sao vậy?”

Mộ Thần có chút bất đắc dĩ nói: “Không có gì, chỉlà ta hấp thu linh hồn lựccủaTrang Thiên Dương quá mức vội vàng, không được đầy đủ, nếu khôngphải vậy…”

Linh hồn lực của đại trưởng lão Mệnh Tộc, trình độ trân quý có thể

nghĩ.

Hấp thu xong linh hồn lực Trang Thiên Dương, Mộ Thần mới hiểu biết được sự cường đại của Mệnh Tộc. Năm đó người Mệnh Tộc cướp lấy ngũ Linh Tháp, có ba người đều là võ thánh. Năm đó Trang Thiên Vũ –

người đưa cho Trang Du, Trang Cẩn thân phận mới – cũng là võ thánh.

Mệnh Tộc còn có hai vị thái thượng trưởng lão, cũng không biết là thực lực gì.

Trang Thiên Dương là luyện dược sư cửu cấp, các môn học thuật khác cũng đều đạt tới bát cấp, đáng tiếc là linh hồn lực của Trang Thiên Dương bị dị hỏa đốt cháy hơn phân nửa, hắn không có được đầy đủ học thuật truyền thừa của Mệnh Tộc.

“Dưới loạitình huốngnày, bảo mệnh quan trọnghơn.” Lăng Xuyên bất đắc dĩ nói.

Mộ Thần gật đầu: “Vâng.”

Diệp Thạch cũng không để bụng: “Không phảihai ngườinóilàcòn có một nữnhânsao?Bắtnữ nhân kia lại rồiđoạtthânlà đượcrồi.”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên bất đắc dĩ mà liếc mắt xem thường, bắt một võ thánh tam tinh lại đoạt thân? Nói thì dễ lắm, cho dù bọn họ may mắn bắt được đối phương, nếu đối phương dám tự bạo, tất cả bọn họ đều phải đắp chiếu hết.

Nói trắng ra là, cái loại tình huống giống Trang Thiên Dương là nhờ may mắn, có thể ngộ chứ không thể cầu.

Lăng Xuyên khoanh tay, như có điều suy nghĩ nói: “Nếu đan thư

kiađượctrận pháp cửu cấp bảo hộ,vậy chắc hẳnnữnhânkia cũng lấy không được, trước hết nghĩ biện phápđưanhạc phụ ngươi vàođây đã.”

Mộ Thần gật đầu: “Cũng tốt.”

Mộ Thần phát hiện, hắn có thể tự do xuất nhập một cánh cửa cuối cùng, nhưng đám người Lăng Xuyên, Diệp Thạch thì không được. Bất đắc dĩ, Mộ Thần chỉ đành bỏ Bạch Thần Tinh và Bạch Thừa Phong vào Linh Tháp rồi mang vào.

Sau khi mang đám người Bạch Thần Tinh vào trung tâm cung điện, Mộ Thần lại mang mọi người từ trong Linh Tháp ra.

… …

Khúc Khôn vừa bị Mộ Thần mang ra khỏi Linh Tháp, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Mộ Thần hỏi Khúc Khôn: “Ông ngoại, làm sao vậy?”

Khúc Khôn nhíu mày nói: “Ở đâycó thể cảm ứng được khí tức lôi kiếp.”

Diệp Thạch hết sức kinh ngạc:“Có thể cảm nhận đượcạ?”

Khúc Khôn gật đầu: “Có thể.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch vốn đã là võ tông cửu tinh, bởi vì sinh hài tử mà tiêu hao của Diệp Thạch đại lượng nguyên khí, khiến cho thực lực Diệp Thạch không tiến phản lui, nếu không Diệp Thạch hẳn sẽ có thể cảm nhận được khí tức lôi kiếp.

“AKhôn, ngươisắpthăng cấp sao? Vậy ngươi thăng cấp đi, ta giúp ngươi hộ pháp.” Lăng Xuyên vội nói.

Khúc Khôn nhíu mày, nhìn qua Mộ Thần hỏi: “Có thể chậm trễ thời giancủacác ngươikhông?”

Mộ Thần không để bụng nói: “Ông ngoại yên tâm đi, khôngthiếuchút thời giannày.” Trang Thiên Dương và Trang Yêu Nguyệt từ trước lúc hắn tiến vào thì đã tiến vào trung tâm cung điện, nếu có chỗ tốt gì có thể lấy, hẳn thì là đã sớm bị hai người cầm đi.

“Kỳ thật, có thi thểcủaTrang Thiên Dươngở đây,dù chotiếp theokhông chiếm được cái gìthìchúng ta cũng là người thắng lớn nhấttrongchuyến đi này.” Mộ Thần cong khóe miệng nói.

Khúc Khôn gật đầu, Bạch Thần Tinh nhanh chóng bố trí Linh Tôn Trận cho Khúc Khôn. Trận pháp mà Bạch Thần Tinh bố trí ra là thay đổi không ít trên Linh Tông Trận mà Diệp Thạch thăng cấp làm ra, hiệu quả

cũng tốt hơn.

Lôi kiếp trên bầu trời rầm rầm nện xuống, Trang Yêu Nguyệt đứng xa xa nhìn hết thảy, trong lòng hiện lên sự hậm hực nồng đậm.

Nếu chỉ là một võ tôn, Trang Yêu Nguyệt tất nhiên sẽ không đặt vào mắt, nhưng đám người Mộ Thần một đường đi xuôi gió xuôi nước, thực lực chỉnh thể không ngừng tăng lên, Mệnh Tộc bọn họ lại là liên tiếp chết hai võ thánh, Trang Yêu Nguyệt nghĩ đến đây, nhất thời buồn bực một trận.

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, cho dù nàng toàn thân trở ra, nhưng so với đan thư cửu cấp và hai trưởng lão võ thánh Mệnh Tộc, giá trị của nàng rốt cuộc cũng thấp hơn, cho dù nàng mang theo đan thư cửu cấp trở

lại trong tộc, chỉ sợ cũng sẽ bị các trưởng lão khác trách cứ.

Sớm biết vậy khi nàng nhìn thấy Mộ Thần và Trang Thiên Dương sử

dụng đoạt hồn thuật, nàng liền nên phát động công kích với Mộ Thần, không nên để Mộ Thần có thời gian thả Lăng Xuyên ra!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

333. Chương 333

Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn thăng cấp, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm vui sướng, “Khúc ông ngoại thăng cấp rồi!Thật tốt, ông ngoại về sau là cao thủ rồi đónha!”

Khúc Khôn âm thầm rầu rĩ nghĩ, nếu như hắn có thể đánh ngã Lăng Xuyên người này, vậy mới xem như là cao thủ! Hắn hiện tại mới chỉ là võ tôn, Lăng Xuyên muốn nắn bóp hắn như thế nào thì như thế ấy, hắn tính là cao thủ gì!

Đi theo Mộ Thần, Lăng Xuyên và Bạch Thần Tinh, Khúc Khôn coi như là kiến thức rộng rãi, biết nhìn bên ngoài thì võ tôn ở Trung Châu rất lợi hại, nhưng kỳ thật ở Trung Châu có không ít võ thánh.

Như là biết suy nghĩ của Khúc Khôn, Lăng Xuyên cười cười nói: “Bảo bối, tuy rằng hiện tại ngươi rất lợi hại, nhưng so với ta thì vẫn là kém rất nhiều, ngươi yên tâm,nếugặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ

ngươi.”

Gương mặt Khúc Khôn vặn vẹo, thầm nghĩ mình cũng đã một bó tuổi, Lăng Xuyên còn dám gọi mình là bảo bối, người này thật càng ngày càng ghê tởm.

Biết đánh không lại Lăng Xuyên, nếu hắn và Lăng Xuyên cãi nhau thì sẽ chỉ làm Lăng Xuyên chiếm được tiện nghi, Khúc Khôn nay áp dụng thái độ không nhìn đối với Lăng Xuyên.

https://thuviensach.vn

Vô luận Khúc Khôn là một bộ sắc mặt thế nào, Lăng Xuyên đều luôn cười tủm tỉm, khiến Khúc Khôn luôn có loại đấm một quyền lên một con lợn chết da dày.

“Hẳn là quakhông bao lâu,ngươicũng có thể thăng cấp võ tôn.” Khúc Khôn nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Dạ.”

Lúc trước y có thai, cũng không dám loạn dùng đan dược, nguyên thạch lực hấp thu được rất nhiều đều chảy vào trong thân thể bảo bảo. Hiện tại y đã sinh ra bảo bảo, tốc độ tu luyện lại khôi phục như trước. Diệp Thạch không thiếu đan dược, cũng không thiếu nguyên thạch, tiến độ tu vi đương nhiên vô cùng nhanh chóng.

Lăng Xuyên nhìn đưa tin phù trên tay, nhíu mày.

“Ông ngoại sao vậy?” Diệp Thạch hỏi.

Lăng Xuyên thu hồi đưa tin phù, nói: “Không có gì, người Đan Cốc bị

nhốt, phát tin tức cho ta.”

Tin tức này hẳn là đã sớm phát ra, nhưng khi ra khỏi nơi bịt kín kia, nó mới truyền đến trên tay hắn.

“Bọn họxảyra ngoài ý muốn?” Diệp Thạch hỏi.

Lăng Xuyên bất đắc dĩ cười: “Đúng vậy,như chúng ta dự đoán, bị

nhốtlại.”

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, hỏi: “Chúng ta phải giúp bọn họ một phen sao?”

Mộ Thần nhẹ hít một hơi, nói: “Sợ là không quá dễ dàng.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút không hiểu nhìn Mộ Thần: “Không quá dễ dàng?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy, ta xông quađược đại môncuối cùng, có thể dễ dàng mangcácngươi từ đường cũvề, nhưng ta lại không có năng lực mở ra nhữngđạimônkhác.” Đây là sau khi hắn hấp thu ký ức Trang Thiên Dương thì biết đến.

Trang Thiên Dương cũng chỉ có thể đi thẳng một đường, hoặc quay về

đường cũ, nhưng nếu là đi đường khác, vậy thì không thể.

Diệp Thạch nhíu mày: “Vậybọnhắn chỉ có thể chờ chết.”

Lăng Xuyên không để bụng nói: “Chuyệnnày không nóng nảy, quan trọnghơn hết làtìm được đan thư cửu cấp, về phần người Đan Cốc, có thể

giải cứuthì ta sẽtận lực,còn nếugiải cứu khôngđược, đó cũng là khôngcòn cách nào.”

Diệp Thạch gật đầu: “Nói cũng phải.”

… …

“Đi thôi, đi tìm đan thư trước, ngươi có biết đan thư ởđâu không?”

Bạch Thần Tinh hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Ta biết.”

Đám người Mộ Thần rất nhanh liền tới nơi đặt đan thư cửu cấp. Một quyển sách cổ ngọc thạch bị đặt trên một dàn tế, sách cổ tản ra thất thải quang mang, lộ ra một cỗ sắc thái thần bí nói không nên lời.

“Thế nào?Trận phápnày có thể phákhông?” Lăng Xuyên hỏi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nhíu mày: “Chỉ sợ ta phá khôngđược.”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên tà liếc mắt Bạch Thần Tinh một cái, tràn đầy ghét bỏ nói:

“Ngươi thật vô dụng.”

Bạch Thần Tinh thản nhiên mà liếc mắt nhìn Lăng Xuyên, chậm rãi nói: “Trận phápnàylà một cái thượng cổ trận pháp cửu cấp trung cấp, hơn nữa là một trậnphápkhó giải.”

Diệp Thạch nhíu mày, cái gọi là trận pháp khó giải, chính là không hề

có sơ hở, không hề có nhược điểm, nếu mạnh mẽ phá trận, có thể sẽ bị trận pháp bắn ngược, còn có khả năng hủy sách cổ.

Diệp Thạch nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Như vậy, chúng tasẽkhông chiếm được đan thư cửu cấp?”

Bạch Thần Tinh lắc lắc đầu: “Không đến mứcđó, trận pháp này không ngăn cản linh hồn lực tham nhập, Mộ Thần có thể tham nhập linh hồn lựcvàotrong đó, đọc lấy nội dung đan thư.”

Lăng Xuyên thử tham nhập linh hồn lực vào trong, phát hiện không đọc được gì.

“Khôngđược.” Lăng Xuyên nói.

Bạch Thần Tinh nhíu mày nói: “Có thể là linh hồnlựccủa nhạc phụ quá thấp.”

Lăng Xuyên: “…” Bạch Thần Tinh đây là coi thường hắn?

Ánh mắt Bạch Thần Tinh lướt qua Lăng Xuyên, hướng về phía Mộ

Thần, “Ngươi thử xem?”

Mộ Thần gật gật đầu, thật cẩn thận tham nhập linh hồn lực vào trong.

Linh hồn lực của Mộ Thần vừa tiếp xúc với sách cổ, sách cổ liền quang mang đại thịnh.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch kích động mở to mắt: “Mộ Thần thật là lợi hại.”

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, đầy vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Ngươi thật đúng là vô dụng!”

Lăng Xuyên: “…”

Bạch Thừa Phong đánh giá Lăng Xuyên, nghĩ thầm, cái gọi là thế sự

đổi thay, đại để chính là như vậy.

Mộ Thần thu hồi linh hồn lực, Bạch Thần Tinh hỏi Mộ Thần: “Thế

nào?”

Mộ Thần nhíu mày nói: “Có thể đọc,nhưngsách cổ này không thể lấy đi.”

Diệp Thạch có chút buồn bực: “Người ĐanĐiện thật keo kiệt, chỉchonhìn, không chomang đi.”

“Kỳ thật làchúng tađangchiếm tiện nghicủa ĐanĐiện, nếu không có cấm chế nàyở đây, có lẽ sách cổ sớmđãbị mộtđámngườinào đólấy đitrướcrồi. Trên thực tế trên sách cổ còn lưu lại khí tức linh hồn lực của người khác, có thể thấy trước khi ta đến đã có người tiếp xúc với sách cổ.”

“Trang Thiên Dương chưa chạm tới sách cổ, nhưng Trang Yêu Nguyệt hẳn là đã đọc lấy nội dung trong sách cổ, nếu như sách cổ này có thể bị

mang đi, người đắc thủ chính là Trang Yêu Nguyệt.” Mộ Thần bình tĩnh nói.

Diệp Thạch mở to mắt: “Nữ nhân kia biết nội dung trong sách cổ?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng là vậy.”

Trang Yêu Nguyệt tại trên một đạo linh hồn có thiên phú dị bẩm, ngay cả Trang Thiên Dương thực lực mạnh hơn Trang Yêu Nguyệt rất nhiều, https://thuviensach.vn

nhưng linh hồn lực lại kém hơn Trang Yêu Nguyệt một cấp, điểm này từ

chuyện Trang Yêu Nguyệt tiến vào trung tâm cung điện trước Trang Thiên Dương một bước là có thể nhìn ra.

Hẳn là Trang Yêu Nguyệt đã toàn bộ nhớ kỹ nội dung trong đan thư.

Trang Yêu Nguyệt là một lão quái vật, dù sao cũng phải có chút tài năng.

Nếu như Trang Thiên Dương không quá mức đắc ý vênh váo, mà mình lại có dị hỏa, như vậy đối mặt với lão quái vật đó, hắn sớm cũng không biết đã chết mấy lần.

Diệp Thạch nhíu mày: “Tiện nghi nữ nhân kia.”

Mộ Thần cười, “Người chân chính chiếm tiện nghi là chúng ta.”

Diệp Thạch có chút buồn bực hỏi: “Trang Yêu Nguyệt là luyện dược sư sao?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy, còn là một luyện dược sư cửu cấp.”

Diệp Thạch buồn bực nói: “Hiện giờ đan thư ở trong tay nữ nhân đó, vậy…”

Mộ Thần cười khổ: “Đó cũng là không có cách nào.”

Nếu Mệnh Tộc dễ đối phó như vậy thì cũng không phải là Mệnh Tộc, lần này có thể làm cho Mệnh Tộc hao tổn hai võ thánh, chuyến đi này đã là không tệ.

… …

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần, vội vàng hỏi: “Nếu lĩnh ngộxongsách cổ, đan thuậtcủangươi có thểtớibát cấp hậu kỳ sao?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu: “Ta nghĩ hẳn là có thể.”

Hắn học hồn kỹ trên bia đá, lại hấp thu linh hồn của Trang Thiên Dương, tuy rằng trong linh hồn Trang Thiên Dương có một phần rất lớn dưới tình thế cấp bách bị đốt hủy, nhưng vẫn còn có một phần giữ lại, trong đó có không ít về luyện đan.

Mộ Thần cảm thấy hiện tại luyện đan thuật của hắn hẳn đã ở trình độ

bát cấp trung kỳ.

“Vậy ngươi nhanh chóng ở lạiđây lĩnh ngộ đan thư đi.” Bạch Thần Tinh vội nói.

Mộ Thần gật đầu: “Được.”

“Trung tâmcung điện có một mảnh linh dược viên, trongđócó không ít linh thảo bát cấp, thậm chí cửu cấp, vừa lúc có thể tìmtới đểMộ Thần luyện tập. Nhưng mà bên ngoài đám linh thảo này đều có trận pháp bảo hộ.” Lăng Xuyên nhìn Bạch Thần Tinh nói.

Bạch Thần Tinh không chút nghĩ ngợi liền nói: “Ta đi phá trận, thu thập linh thảo, làm phiền nhạc phụởđây bảo hộ Mộ Thần, Diên Tinh.”

Lăng Xuyên gật đầu: “Được, ngươi yên tâm.”

Bạch Thần Tinh mang theo Bạch Thừa Phong đi, đám người Lăng Xuyên thì ở lại.

Mộ Thần tham nhập linh hồn lực xuyên qua trận pháp, lĩnh ngộ nội dung trong ngọc thạch.

Lăng Xuyên nhìn Diệp Thạch đang ôm hai đứa nhỏ, thấu tới hỏi:

“Thạch Đầu, ngươiđã nghĩ xong tên cho hai đứa nhỏ chưa?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch đắc ý nói: “Đại Bảotên làMộ Tử Dục, Tiểu Bảotên làMộ

Tử Hàm.”

Lăng Xuyên trừng mắt nhìn, đáng thương hề hề hỏi: “Haiđứađều họ

Mộ?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đó là đương nhiên, ta sinh chính là bảo bảocủaMộ Thầnmà!”

Lăng Xuyên vẻ mặt đau khổ: “Ngươi không đáng thương ông ngoại ngươisao.”

Diệp Thạch nhìn Lăng Xuyên, lời nói thâm sâu: “Ông ngoại,chuyệnbảo bảo, cầu người không bằng cầumình, ông ngoại tinh thầnsung túc, đang lúc năm thịnh, còn sợ khôngsinh đượcnhi tử sao?”

Lăng Xuyên nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy! Hắn có thể tự mình sinh, cùng tôn tử đoạt cái gì chứ?

Lăng Xuyên liếc mắt nhìn Khúc Khôn một cái, cười cười: “Thạch Đầu, ngươi nói đúng.”

Diệp Thạch: “Đó là tất nhiên, Lăng ông ngoại cùng Khúc ông ngoại đều còn trẻ mà, có thể sinh thêm vài đứa, đủ thành một bàn mạt trượt.”

Lăng Xuyên: “…”

Khúc Khôn tuy rằng ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nhưng lại là đang lưu tâm nghe Lăng Xuyên và Diệp Thạch nói chuyện, nghe được lời Diệp Thạch nói, Khúc Khôn nhất thời giận run cả người.

Bị Lăng Xuyên áp cũng đã đủ chán ghét, thằng nhóc Diệp Thạch này lại còn tính khiến hắn sinh hài tử cho Lăng Xuyên!!

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy Lăng Xuyên có thâm ý nhìn qua, Khúc Khôn nhất thời lông tơ dựng thẳng đứng, tên Lăng Xuyên hỗn đản chết tiệt này!!

Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn, nhỏ giọng nói thầm: “Nói không chừng Khúc ông ngoại đã mang thai rồi.”

Nghe thấy Diệp Thạch nói vậy, Lăng Xuyên tức khắc mở to mắt.

Diệp Thạch thầm nghĩ, năm đó hai ông ngoại chỉ lăn vài ngày liền mang thai, hiện tại Lăng ông ngoại cũng không bị gì, còn thường cùng Khúc ông ngoại lăn qua lăn lại. Tuy nói thực lực càng cao, con nối dòng càng gian nan, nhưng mà lăn nhiều như vậy, vẫn là có khả năng trúng chiêu, dù sao Lăng ông ngoại thoạt nhìn thật sự rất mãnh nha!

Khúc Khôn tức giận cả người phát run.

Diệp Thạch liếc mắt nhìn Khúc Khôn một cái, nhỏ giọng nói tiếp:

“Lăng ông ngoại, thực lực Khúc ông ngoại cao cường, thích hành hiệp trượng nghĩa, người thích Khúc ông ngoại có vô số kể, yêu thương nhung nhớ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng mà nếu mang thai, vậy thì Lăng ông ngoại phải nhìn nhiều một chút, không thể để cho Khúc ông ngoại xằng bậy thêm, rất nguy hiểm đó.”

Khúc Khôn: “…” Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà! Tâm Dương nhà hắn sao lại sinh ra một tên nhóc ngu xuẩn như vậy! Chắc chắn đều là do Bạch Thần Tinh ngu ngốc kia liên lụy!

Lăng Xuyên cười cười, nói: “Thạch Đầu, ngươi nói có lý, rất có lý. Ta nhất định sẽ chú ý tới ông ngoại ngươi, tuyệt đối sẽ không để hắn xằng bậy.”

Khúc Khôn: “…”

https://thuviensach.vn

Tuy rằng Mộ Thần đại bộ phận tâm thần đều ở trên sách cổ, nhưng hắn vẫn lưu lại một phần tâm thần lưu ý nghe động tĩnh của đám người Diệp Thạch, nghe được đoạn đối thoại của Diệp Thạch cùng Lăng Xuyên, trong lòng Mộ Thần không khỏi than thở, Thạch Đầu thật sự đúng là…

nhân tài!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

334. Chương 334

Khúc Khôn thăng cấp không lâu, rất nhanh liền nghênh đón Diệp Thạch thăng cấp.

Diệp Thạch đưa tới lôi kiếp thanh thế to lớn, nhưng thể chất Diệp Thạch đặc biệt, nguyên lực cũng hùng hậu, lại bị đan kiếp đánh quen, thế

nên ứng phó cũng thành thạo.

Sau khi Diệp Thạch thăng cấp võ tôn, các loại đan dược bát cấp xúc tiến võ tôn tăng tu vi đều có thể dùng, mà thể chất Diệp Thạch lại thập phần dễ hấp thu dược lực, tu vi nhất thời thẳng tắp tăng lên.

Sợ hai đứa con trai ở trong Linh Tháp quá buồn, Diệp Thạch liền phóng hai đứa con trai ra phơi nắng.

Từ khi Diệp Thạch cấm tiệt bọn nhỏ chơi ngươi vung nước tiểu, ta vung nước tiểu, Đại Bảo và tiểu bảo liền chơi ngươi đụng đầu ta, ta đụng đầu ngươi.

Diệp Thạch nhìn Đại Bảo tiểu bảo đụng đến đụng đi, ở bên cạnh hưng trí bừng bừng mà hô,“Cố lên!” “Cố lên!”

Khúc Khôn có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, khóe miệng giật giật, tuy từng đã gặp được vài vị phụ thân không đáng tin, nhưng chưa thấy ai không đáng tin đến như vậy.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn cau mày nói: “Thạch Đầu, Đại Bảo Tiểu Bảo như vậy khôngsaochứ?”

Diệp Thạch thản nhiên cười nói: “Khôngsao đâu ạ! Đại Bảo Tiểu Bảo đều là võ sưmà.” Đại Bảo Tiểu Bảo ở trong thân thể Diệp Thạch hấp thu không ít nguyên lực, vừa sinh ra đã có tu vi võ sư.

Khúc Khôn liếc mắt xem thường, thầm nghĩ chính là bởi vì bọn nó đều là võ sư, hắn mới không yên lòng đấy! “Đánh bị thương thì làm sao?”

Diệp Thạch đắc ý dào dạt nói: “Đại Bảo Tiểu Bảo rất rắn chắc, hài tử

phải bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ nhỏ bồi dưỡng ý thức chiến đấu, như vậy tương lai mới sẽ không chịu thiệt.”

Khúc Khôn nhíu mày, có chút hồ nghi: “Ai nói với ngươi?”

“LàMộ Thần.” Diệp Thạch trả lời.

Sắc mặt Khúc Khôn không tốt nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần có chút bất đắc dĩ mà quay đầu. Trời đất chứng giám! Hắn chỉ nói “Giáo dục phải dạy từ nhỏ”, nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn chỉ nói một câu như

vậy, Diệp Thạch liền lý giải thành phải từ nhỏ dạy hai tiểu quỷ kia chiến đấu! Hắn thật không phải có ý này!

“Đại Bảo Tiểu Bảothật đúng làmầm nonluyện ThiếtĐầuCông tốt.”

Diệp Thạch vẻ mặt nhi tử nhà ta giỏi nhất nói.

Lăng Xuyên cũng hưng trí bừng bừng nói: “ThiếtĐầuCông?Cáinày không tồinha, ta nhớ rõ Lăng gia có một môn ThiếtĐầuCông,nếuluyện tới đại thành, đầu sovớipháp khí cửu cấpcòn cứng hơn, đao thương bất nhập,thủy hỏabất xâm.”

Khúc Khôn vội nói: “Ngươi maucútđi, Đại Bảo Tiểu Bảo không thể

luyện da mặtdàygiống như ngươi được.” Đó mới thật sự là đao thương bất https://thuviensach.vn

nhập, nước lửa không rõ.

Lăng Xuyên: “…” Da mặt dày thì có cái gì dọa người, da mặt mỏng cả

đời độc thân mới là dọa người ấy.

Mộ Thần ôn hòa nhìn hai bánh bao phì phì ú ú, khóe miệng cong lên một tia tươi cười ấm áp.

Hai đứa nhỏ nhà mình còn chưa hiểu làm thế nào vận dụng nguyên lực trong cơ thể, với lại tuy hiếu chiến vô cùng, nhưng đại khái hai đứa nhỏ vẫn biết đúng mực, nhiều nhất cũng chỉ là ngươi đụng đầu ta, ta đụng đầu ngươi.

Mộ Thần nhìn Đại Bảo Tiểu Bảo, nhẹ hít một hơi.

Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “Làm sao vậy?”

Mộ Thần cười khổ một chút, nói: “Không có gì, chínhlà bọnnósinh ra quá nhanh, ta còn chưakịpluyện chếraThiên Linh Tố Cốt Đan.”

Phương thuốc Thiên Linh Tố Cốt Đan là do Khúc Thanh Âm đưa, nghe nói có thể đề cao xác suất tương lai nhi tử của mình thăng cấp tới võ thánh, vốn hẳn là kịp, nhưng… Diệp Thạch ở trong Linh Tháp quá dài.

Đan dược này dùng khi hài tử còn ở trong bụng Diệp Thạch mới có hiệu quả, hiện giờ hài tử đã chào đời, đan dược dù có luyện chế ra thì cũng không dùng được…

Diệp Thạch không cho là đúng: “Không sao đâu, nếu chế tạo điều kiện cho bọn nó quá tốt thì cũng không tốt, rất dễ khiến tâm tính bọn nó thiếu hụt. Năm đó lúc ta khởi bước trong điều kiện gian khổ như vậy, bây giờ còn không phải là đã đi đến một bước này.”

Mộ Thần cười gật đầu: “Nói cũng phải.”

https://thuviensach.vn

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mộ Thần âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng luyện ra Thiên Linh Tố Cốt Đan, miễn cho lần thứ hai Diệp Thạch có thai, hắn lại trở tay không kịp.

… …

Trong khoảng thời gian này, luyện đan thuật của Mộ Thần đột nhiên tăng mạnh, luyện ra đan dược bát cấp trung kỳ sớm đã không nói chơi.

Linh thảo bát cấp lúc trước Mộ Thần lấy được, cùng linh thảo trong nhẫn không gian của hai vị võ thánh xui xẻo Mệnh Tộc, lục tục đều bị Mộ

Thần hóa thành đan dược.

Đan kiếp trên không trung bí cảnh, cơ hồ mỗi ngày đều có tiếng vang.

Một trận nguyên lực dao động kịch liệt truyền tới, sắc mặt Mộ Thần nhịn không được phát lạnh.

“Bên nhạc phụxảy ra chuyện.” Mộ Thần gấp giọng nói.

Lăng Xuyên không nói hai lời, đuổi qua chỗ kia.

Tuy rằng Lăng Xuyên khi đối mặt với Bạch Thần Tinh luôn không nói được lời hay gì, nhưng Bạch Thần Tinh chung quy cũng là con rể của Lăng Xuyên, Lăng Xuyên không có khả năng không để ý tới.

Mộ Thần thu đám người Diệp Thạch vào Linh Tháp, cũng đuổi qua.

Lúc Lăng Xuyên đuổi tới, Trang Yêu Nguyệt đã rời đi.

Bạch Thừa Phong bị thương không nhẹ, toàn thân đều là máu, tình trạng của Bạch Thần Tinh cũng không tốt hơn là bao.

“Nhạc phụ, ngài không sao chứ?” Mộ Thần vô cùng lo lắng hỏi Bạch Thần Tinh.

https://thuviensach.vn

Ước chừng là Trang Yêu Nguyệt bất mãn bọn họ ở trong bí cảnh sống quá mức xuôi gió xuôi nước, thừa dịp Bạch Thần Tinh đang phá trận, liền tới đánh lén Bạch Thần Tinh một lần.

Trang Yêu Nguyệt là dùng linh hồn đánh lén, bởi vì nếu như chính diện đối chiến, Bạch Thần Tinh không thể nào đánh không lại Trang Yêu Nguyệt.

Nhưng mà Trang Yêu Nguyệt lại dùng linh hồn công kích ngay lúc Bạch Thần Tinh phá giải trận pháp. Đột nhiên phát động tập kích, dưới bất ngờ không kịp đề phòng, linh hồn lực của Bạch Thần Tinh bị thương không nhẹ.

Bạch Thần Tinh nhíu mày nói: “Không có gì đáng ngại,cũng nhờcóCửu bácủangươi,nhưngchỉ sợlà ta phảinghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

Phá giải trận pháp cần vận dụng linh hồn lực, nhưng hiện tại hắn vừa vận chuyển linh hồn lực thì đầu liền đau như muốn nứt ra, trong ngắn hạn sợ là không thể dùng trận pháp.

Nếu không phải nhờ Bạch Thừa Phong thay hắn đỡ không ít công kích, tranh thủ cho Bạch Thần Tinh một chút thời gian, Bạch Thần Tinh sẽ

càng bị thương nặng hơn.

Mộ Thần đút cho Bạch Thừa Phong một viên đan dược bát cấp chữa thương, đưa nguyên lực vào thân thể Bạch Thừa Phong, bảo vệ được mệnh Bạch Thừa Phong.

Diệp Thạch vội cảm tạ Bạch Thừa Phong: “Đa tạ Cửu bá.”

Bạch Thừa Phong nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, “Không khách khí, không khách khí.”

https://thuviensach.vn

Bởi vì trước khi thân phận Diệp Thạch bại lộ, thái độ Bạch gia đối với Diệp Thạch là áp dụng chèn ép, cho nên trừ bỏ Bạch Thần Tinh, Diệp Thạch đối với tất cả mọi người Bạch gia không có bao nhiêu hảo cảm.

Mộ Thần nhìn thấy Bạch Thừa Phong còn đang hấp hối, liền đưa Bạch Thừa Phong vào trong Linh Tháp.

“Tiện nhân!!!” Diệp Thạch căm giận mắng.

“Vì saoTrang Yêu Nguyệtlàmnhư vậy?” Khúc Khôn cau mày hỏi, chẳng lẽ chỉ là bởi vì xem bọn hắn không vừa mắt?

Mộ Thần nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Cũng có lẽ là,sựtồn tạicủa nhạc phụ tổn hại đến ích lợi của Trang Yêu Nguyệt.”

Thứ trân quý nhất trong bí cảnh chính là Linh Thảo Viên cùng đan thư

cửu cấp, Trang Yêu Nguyệt có lẽ đã từng xem đan thư, nhưng lại không thể

hoàn toàn nhớ kỹ.

Linh Thảo Viên bị nhạc phụ chiếm, đan thư thì vẫn luôn bị mình và Lăng Xuyên chiếm, đại khái cũng là bởi vì người bên mình không ngừng thăng cấp, còn mình thì lại không ngừng luyện chế đan dược thành công, cho nên Trang Yêu Nguyệt mới có thể khắc chế không nổi mà ra tay.

“Nhạc phụ, linh hồn lực của ngài khi nào mới khôi phục được?” Mộ

Thần hỏi.

Bạch Thần Tinh nhíu mày nói: “Xem tình hìnhnày thìchỉ sợphải đếnhai năm.”

Mộ Thần híp mắt, tiến vào Đan Điện bí cảnh là có thời hạn, ước chừng qua tiếp thêm bảy tám tháng, bọn họ sẽ bị truyền tống ra ngoài, đương nhiên, trong cung điện che chắn truyền tống, nếu như đến thời gian truyền https://thuviensach.vn

tống mà bọn họ còn ở trong cung điện, vậy thì sẽ không truyền tống ra được.

Nếu dựa theo tình huống bình thường mà tính, chỉ sợ trước khi Bạch Thần Tinh bị truyền tống ra bí cảnh đều không thể phá trận, hẳn mục đích của Trang Yêu Nguyệt chính là cái này.

Mộ Thần nhấp nhấp môi, nói: “Nhạc phụ,trước tiên vàoLinh Tháp đi.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Ừ.”

Thời gian trong Linh Tháp trôi qua chậm hơn, Bạch Thần Tinh nói hai năm chính là thời gian ngoại giới.

Ở trong Linh Tháp cũng chỉ là hai ba tháng, nhưng hai ba tháng cũng đồng dạng không ngắn, hiện giờ luyện đan thuật của Mộ Thần đã tới gần bát cấp hậu kỳ, hoàn toàn có thể luyện chế một ít đan dược trợ giúp khôi phục linh hồn lực.

Chỉ là, linh hồn Bạch Thần Tinh bị thương, nếu hắn luyện đan, người có thể bảo hộ hắn an toàn chính là Lăng Xuyên, khó bảo toàn nữ nhân Trang Yêu Nguyệt kia sẽ không làm ra động tĩnh gì. Hắn gần đây xuôi gió xuôi nước, đều sắp quên Trang Yêu Nguyệt chính là một nữ nhân cực đoan khó giải quyết.

Diệp Thạch cắn môi, trong mắt hiện lên nồng đậm phẫn nộ, “Ta muốn thịt nữ nhân kia!!”

Mộ Thần ôn hòa nhìn Diệp Thạch, nói: “Không nóng nảy, về sau sẽ có cơ hội.”

Mộ Thần cắn cắn môi, nói: “Nhạc phụtrongnhất thời sợ là không có năng lực phá trận, cho nên,chuyệnphá trận phải nhờ vào ngươi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu: “Tahiểu.”

Tuy rằng hiện tại Bạch Thần Tinh không vận dụng được trận pháp, nhưng chỉ điểm Diệp Thạch một chút vẫn có thể.

Tu vi Diệp Thạch đã tăng lên, hiện giờ đúng là thời điểm học trận pháp thuật.

… …

Trang Yêu Nguyệt ở rất xa quan sát động tĩnh bên Mộ Thần, trong mắt cũng không có bao nhiêu đắc ý. So sánh với tổn thất của Mệnh Tộc, Bạch Thần Tinh chỉ là bị thương mà thôi, thật sự không coi là gì.

Trong bí cảnh này, trừ bỏ đan thư cửu cấp và Linh Thảo Viên, kỳ thật cũng không có ít địa phương không tồi, nhưng mà chỉ cần là thứ hơi có chút giá trị thì liền có cấm chế bảo hộ, cố tình trong năm môn học thuật, trận pháp thuật của nàng lại cực yếu.

Đại bộ phận cấm chế đều không phá được, mắt thấy mấy thứ kia đều phải rơi vào trong tay đám Bạch Thần Tinh, Trang Yêu Nguyệt tất nhiên không cam lòng.

Hiện giờ bản thân Bạch Thần Tinh bị trọng thương, trong ngắn hạn sợ

là không vận dụng được trận pháp thuật, như vậy đồ bên trong bí cảnh, nàng không chiếm được, đám Mộ Thần cũng đừng mơ đắc thủ.

Trang Yêu Nguyệt nhớ tới sắc mặt hung ác của Diệp Thạch, trong lòng hiện lên một tia hồi hộp, Diệp Thạch là muốn tìm mình báo thù sao?

Chẳng biết tại sao, Trang Yêu Nguyệt tự dưng thấy lạnh cả người.

Trang Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, âm thầm nghĩ, mình đúng là gần đây càng ngày càng không nên việc, Mộ Thần và Diệp Thạch chỉ là hai tiểu quỷ

https://thuviensach.vn

mà thôi, có gì mà kiêng kị.

Chỉ là, Mộ Thần đã là võ tôn lục tinh, nếu không thu thập chỉ sợ sẽ trở

thành tai họa, Mộ Thần còn hấp thu linh hồn lực của Trang Thiên Dương, cũng không biết đã biết bao nhiêu thứ, không thể không phòng được!

Sau khi ra bí cảnh, nàng nhất định phải thuyết phục các võ thánh khác trong tộc, không tiếc hết thảy đại giới diệt sát Mộ Thần, bởi người này thật sự đáng sợ, căn bản vô pháp khống chế.

Nguyên bản Mệnh Tộc lưu lại Mộ Thần là muốn chờ hắn tăng lên võ tôn rồi đoạt thân, kết quả Mộ Thần lại tu luyện đoạt hồn thuật, uổng bồi một Trang Thiên Dương vào.

Nếu Mộ Thần tu luyện đoạt hồn thuật, như thế đoạt thân Mộ Thần liền thành trò đùa.

Tu vi Mộ Thần rốt cuộc làm thế nào tăng lên nhanh như vậy? Rõ ràng chỉ là một người tư chất phổ thông, nhất định là có liên quan tới Linh Tháp!!

Đáng tiếc, Mệnh Tộc là dựa vào bàng môn tả đạo mới có được một bộ

ngũ Linh Tháp ở nước ngoài, lại vô pháp dung hợp thành một. Mệnh Tộc nghiên cứu Linh Tháp nhiều năm, tất cả hiểu biết vẫn chỉ là một góc băng sơn.

Nghĩ đến Trang Du và Trang Cẩn, Trang Yêu Nguyệt nhất thời bực mình một trận. Thật giận, Mệnh Tộc bố trí nhiều năm, kết quả toàn làm giá y cho Mộ Thần.

Tộc nhân bên ngoài còn chưa biết Lăng Xuyên và Bạch Thần Tinh thành thân gia. Hai người kia kết thân, Bạch gia cùng Lăng gia tất nhiên là đứng trên cùng một chiến tuyến, nếu như lại liên hợp với Linh Tộc, vậy thì https://thuviensach.vn

Mệnh Tộc liền phiền toái. Nàng phải sớm trở về thông tri tộc nhân, sớm làm tính toán mới được.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

335. Chương 335

Đoàn người Đan Cốc.

Sắc mặt Đan Thần tái nhợt như tuyết, ngay từ đầu nhận thấy mình bị

nhốt, tâm tình Đan Thần tuy rằng không xong, nhưng cũng không có nhiều tuyệt vọng.

Nhưng liên tục bị nhốt hồi lâu, Đan Thần rốt cục ý thức được, bọn họ

có khả năng sẽ bị nhốt chết trong địa phương không thấy thiên nhật này, nàng bỗng cảm thấy nhân sinh đều u ám.

Trong khoảng thời gian này, Đan Thần vẫn luôn hồi tưởng nội dung trên bia đá, nhưng lúc trước nàng quá sốt ruột, căn bản không có nhìn kỹ

nội dung trên bia đá, thế nên hiện tại bị vây ở chỗ này, căn bản bó tay không có biện pháp.

Đan Hồng nhẹ hít một hơi, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng, Đan Hồng lại giống như già nua mấy trăm tuổi.

“Lăng tiền bốivàMộ Thần thật sự sẽ tới cứu chúng ta sao?” Đan Thần nhìn về phía Đan Hồng hỏi.

Đan Hồng cười khổ: “Không biết, hẳn là sẽ.”

Lúc hắn phát phù đưa tin cho Lăng Xuyên, đưa tin phù không hề có chút động tĩnh. Đoạn thời gian trước, đưa tin phù đột nhiên có động tĩnh, https://thuviensach.vn

lúc ấy hắn còn vui sướng một chút, nhưng mà thời gian dài như vậy mà một chút phản ứng cũng không có.

Đan Diểu nhẹ hít một hơi: “Nói không chừng bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn đâu, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta vẫn là tự mình ngẫm lại biện pháp đi.”

Đan Thần cười khổ, nếu không phải là không thể nghĩ được cách nào, nàng cần gì phải tâm tâm niệm niệm đám người Mộ Thần đến hỗ trợ.

Lúc trước, danh ngạch tiến vào bí cảnh là nàng tốn đại giới không nhỏ

mới đổi được, vì tranh được danh ngạch này, tích tụ những năm gần đây của nàng cơ hồ toàn bồi vào.

Danh ngạch mà nàng thiên tân vạn khổ mới có, đổi được lại là cái chết sao?

Sớm biết vậy nên bỏ đi danh ngạch này, hoặc nếu, chính mình không có tham lam như vậy, học được hồn kỹ liền trực tiếp chờ truyền tống ra ngoài. Nếu như hảo hảo học một môn hồn kỹ, sau đó truyền tống ra, nàng cũng coi như tới một lần không thiệt.

Đan Thần hối hận, những người khác của Đan Cốc cũng như thế.

… …

Đoàn người Đan Đỉnh Các.

Liên tục bị nhốt nhiều ngày, khí phách thiếu niên trên mặt Cảnh Minh sớm đã biến mất không thấy, mục tiêu cũng từ tiến vào mật cảnh mò một bút lớn, khiến các tộc lão nhìn với cặp mắt khác xưa, biến thành có thể tìm ra lối thoát là đủ.

“Ông nội, thế nào rồi?” Cảnh Minh bất an hỏi.

https://thuviensach.vn

Cảnh Lập Phong nhẹ hít một hơi: “Không có biện pháp.”

Cảnh Lập Phong bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, đi sai một bước chính là cái chết. Đáng thương hắn ở bên ngoài cũng là một phương ngang ngược, hiện giờ sợ là phải vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Cảnh Lập Phong khẽ thở dài, tâm tình phức tạp nói không nên lời.

Khúc Tuyền cau mày, tâm tình cũng thay đổi.

Chuyến đi này, trong tộc từng thay mình tính toán rằng đi theo đoàn người Mộ Thần là tốt nhất, nhất định thu hoạch không nhỏ.

Nhưng nếu là đi theo đội ngũ khác, thì sẽ hữu kinh vô hiểm, mặc dù tánh mạng vô ưu, nhưng thu hoạch sẽ không nhiều.

Trong tộc tính ra này kết quả, liền cực lực khiến người Bạch gia mang Khúc Tuyền, nhưng Mộ Thần và Bạch Thần Tinh đều không đồng ý, mà vì hai người không đồng ý, Linh Tộc cũng không tính để Khúc Tuyền tiến vào bí cảnh.

Đi theo đoàn người Đan Đỉnh Các tiến vào bí cảnh là Khúc Tuyền cực lực yêu cầu. Khúc Tuyền cảm thấy mình cũng không kém hơn Mộ Thần Diệp Thạch bao nhiêu, không cần phụ thuộc hay khép nép với đám người Mộ Thần.

Trưởng bối trong tộc vô cùng chú ý tới Mộ Thần và Diệp Thạch, trong lòng Khúc Tuyền luôn có chút không phục, muốn cùng Mộ Thần Diệp Thạch ganh đua dài ngắn.

Tuy rằng quẻ biểu hiện nếu hắn đi theo đoàn người Đan Đỉnh Các thì thu hoạch sẽ không quá lớn, nhưng Khúc Tuyền luôn cảm thấy nhân định thắng thiên, lấy năng lực của hắn, chắc chắn sẽ không đến mức như thế.

https://thuviensach.vn

Hiện giờ bị nhốt ở nơi một tấc vuông này, không tiến được thêm, trong lòng Khúc Tuyền không khỏi ảo não.

Nếu sớm biết mình tiến vào sẽ là loại tình huống này, còn không bằng không tiến vào đâu.

Cũng không biết Mộ Thần và Diệp Thạch thế nào.

Khúc Tuyền đối với Mộ Thần và Diệp Thạch luôn có chút không phục, giờ phút này, Khúc Tuyền vừa hy vọng Mộ Thần và Diệp Thạch gây thất vọng giống như hắn, lại hy vọng hai người nhanh chóng xuất hiện mang hắn ra khỏi địa phương quỷ quái này, tâm tình mâu thuẫn nói không nên lời.

… …

Trung Châu Bạch gia.

“Vẫn không có tin tức sao?” Bạch Ninh An hỏi.

Bạch Khê Phong lắc lắc đầu: “BênVấn Tiên Các không có tin tức gì.Lão tổ tông, Cửu đệvàThập Ngũ đệ đi bí cảnh,trước khiđi ra,trongbí cảnh căn bản khôngthểtruyền tin tức.Cho tới bây giờ,tất cảhồn bàicủa đám ngườiThập Ngũ đệ bọn họ đềuvẫn tốt,ta nghĩhẳn là không cóchuyệngì, ngài không cần lo lắng.”

Bạch Ninh An nhẹ hít một hơi, nói: “Đan Tháp tổng cộng có mười danh ngạch,trong đó cóba kẻ thần bí,cònlạibảy ngườiđều là trưởng lão Đan Tháp, hiện giờ trong bảy người này, có năm hồn bài đãvỡ vụn, cũng không biết năm người còn lại thế nào. Lúc này mới qua bao lâu, Đan Tháp chết nhiều người như vậy, ta sao có thể không lo lắng.” Bạch Ninh An bất đắc dĩ

nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ đã là võ thánh.

Những cao thủ lánh đời trong Bạch gia đều ký thác kỳ vọng với Bạch Thần Tinh rất cao, nhất cử nhất động của Bạch Thần Tinh, người Bạch gia đều rất chú ý.

Bạch Khê Phong híp mắt nói: “Ta có hỏi thăm thử, bên Đan Tháp kia xảy ra chuyện nhiều nhất, bên Đan Cốc và Đan Đỉnh Các thì ngược lại không có việc gì.”

Bạch Ninh An đỡ trán, ngầm thở dài, chính là vì vậy mới khó giải quyết đây!

Bạch gia và Đan Tháp từng xảy ra xung đột, cố tình bên xảy ra chuyện chỉ có Đan Tháp, nếu như Đan Tháp hất bồn nước bẩn này tới trên đầu Bạch gia bọn họ, khi đó…

Bạch gia tuy thế đại, nhưng những luyện dược sư kia cũng không dễ

đắc tội.

Trên thực tế, tuy rằng tột cùng trong Đan Điện là tình huống nào thì không ai biết, nhưng đã có lời đồn rằng Bạch gia mưu hại Đan Tháp.

Tuy rằng hiện tại người tin lời đồn này cũng không nhiều, nhưng lời đồn truyền nhiều, rất có thể sẽ xảy ra chuyện.

Bạch gia là đại gia tộc, bản thân gia tộc cũng nuôi không ít luyện dược sư, nhưng trong khoảng thời gian này, liên tiếp có người tới cửa đào góc tường.

Trước kia có luyện dược sư bát cấp là Mộ Thần ở đây, tốt xấu gì cũng áp được suy nghĩ rời đi của những người này. Nhưng mà bên ngoài giờ lại có đồn nói, Mộ Thần đã chết…

“Luyện dược sư trong gia tộc giờ thế nào?” Bạch Ninh An hỏi.

https://thuviensach.vn

Bạch Khê Phong nhíu mày nói: “Đãcóhai luyện dược sư thất cấprời đi.”

Bạch Ninh An lạnh lùng trào phúng: “Toàn là mấy thứ tầm nhìn hạn hẹp.Đi thì đithôi, trong gia tộcnuôi mấy tênluyện dược sư, thực lực luyện đan không ra làm sao, xác xuất thành côngcũngkhông ra làm sao, tính tình ngược lạikhá là lớn.”

Bạch Ninh An tự hỏi Bạch gia đối xử với những luyện dược sư đó coi như cũng phúc hậu, nhưng mà hẳn là do quá mức phúc hậu mới nuôi lớn tâm của những người này. Đi thì đi, những gia hỏa có chút xíu trình độ đó xách giày cho Mộ Thần cũng không xứng.

Bạch Khê Phong nhíu mày nói: “Lão tổ tông, cứ như vậy để bọn họ đi sao? Bạch gia chúng ta mấy năm nay hạ không ít vốn gốc trên người mấy tên luyện dược sư đó, nhưng giờ lại tiện nghi cho người khác, còn không bằng…” Giết hết.

Nếu không phải nhờ Bạch gia cung cấp đủ linh thảo, thì rất nhiều luyện dược sư thất cấp trong Bạch gia căn bản sẽ không có cơ hội trở thành luyện dược sư thất cấp.

“Toàm thứ ăn cây táo, rào cây sung, lưu lại cũng không có tác dụng, Bạch gia giờ đang bị nhìn chằm chằm, không nên sinh ra nhiều chuyện hơn.” Bạch Ninh An nói.

Nếu như giết luyện dược sư, nói không chừng lúc đó Đan Tháp sẽ vừa vặn nhân cơ hội làm khó dễ Bạch gia.

“Ánh mắt của ngươiphảinhìn lâu dài một chút, Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp, chờ hắn rakhỏibícảnh, lấy danh nghĩacủahắn chiêu mộ luyện dược sư thất cấp,chắc chắn sẽ có rấtnhiều người nguyện ý tới cửa.” Bạch Ninh An thản nhiên nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Khê Phong gật đầu, nói: “Lão tổ tông nóiphải.”

Bạch Ninh An híp mắt, Bạch Thần Tinh có nói trong Đan Tháp có tộc nhân Mệnh Tộc, thậm chí tháp chủ cùng thái thượng trưởng lão của Đan Tháp đều có thể là tộc nhân Mệnh Tộc.

Hiện tại Đan Tháp thấy có người chết liền nói là người của Bạch gia bọn họ làm, hắn cảm thấy đây rất có thể là do chính người Đan Tháp giết, dù sao tháp chủ cùng thái thượng trưởng lão của Đan Tháp đều không sao, mà hai người này vừa vặn đều là tộc nhân Mệnh Tộc!

… …

Biệt viện Lăng gia.

Lăng Mạch híp mắt, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Gần đây Bạch gia không tốtlắm nhỉ.”

Lăng gia cùng Bạch gia thế lực tương đương, chỉ là, trong lứa trẻ tuổi Bạch gia có một Bạch Diên Tinh, sau đó lại có thêm một Mộ Thần tuổi còn trẻ đã là luyện dược sư bát cấp, điều này khiến Lăng Mạch có chút bất an.

Lăng Trầm gật đầu: “Đúng vậy, tựa hồ có một cỗ thế lực đang tại nhằm vào Bạch gia,hẳnlà Đan Tháp.”

“Nghe nói Đan Tháp đưa vào bí cảnh mười người, đã xác địnhlàchết một nửa.” Lăng Mạch vuốt cằm nói.

Đan Tháp chết mất năm người, đều là các đại luyện dược sư trong gia tộc, nếu như những gia tộc đó gắn bó một đường, chỉ sợ tình cảnh Bạch gia sẽ không được tốt!

Lăng Mạch lắc đầu, nói: “Đến tột cùngnhững ngườitrongbí cảnhgặp phảichuyện gì,chúng takhông thểbiết được. Nhưng không ngờ rằngĐan https://thuviensach.vn

Tháp vậy mà đã không chờ đợi đượcratayvớiBạch gia,vớilạilờiđồn nháo thành như vậy, sau lưngchuyện nàynhất định có ngườihỗtrợ.”

Lăng Trầm nhún vai nói: “Bạch giaquá đượcchú ý.” Bạch gia gần đây rất đắc ý, rất nhiều gia tộc đều nguyện ý đạp một cước.

“ChuyệnBạch

giathì

đểBạch

giatự

mìnhđau

đầu

đi,

khôngliênquantớichúng ta.” Lăng Mạch nói.

Bạch gia cũng là đại gia tộc vạn năm, cao thủ trong tộc có vô số kể, điểm phiền toái nhỏ ấy đối với Bạch gia mà nói, thật sự không coi là gì.

Dù sao tuy rằng đồn đãi nháo vô cùng, Bạch gia cũng không bị đeo tội danh.

Kỳ thật cho dù có bị đeo tội danh, thì ảnh hưởng đối với Bạch gia cũng không lớn lắm, dù sao người chết cũng không có giá trị.

Lăng Trầm vuốt cằm: “Cũngphải.”

“Cũng không biếtThập Thất đệcủa ngươi thế nàorồi.” Lăng Mạch bất đắc dĩ.

Lăng Trầm không để bụng mà nói: “Bát thúc, ngài lochoThập Thất đệthìquá dư thừa, thực lựccủaThập Thất đệ ngài cũng biếtmà.”

Lăng Mạch lắc lắc đầu: “Ngươi không hiểu, thượng cổ bí cảnh khôngphảiđơn giản như trong tưởng tượngcủangươiđâu. Cao thủ tuyệt đỉnh chết trong thượng cổ bí cảnh thật sự rất bình thường.”

Mấy năm nay không biết có bao nhiêu cao thủ vô thanh vô tức chết ở

trong các loại thượng cổ bí cảnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đi lên trên làm gì dễ dàng được như vậy.

https://thuviensach.vn

Lăng Trầm cười nói: “Bát thúc, ngài không cần quá lo lắng đâu. Trong bí cảnh củi khô lửa bốc, nói không chừng hắn đã cùng người ta lăn gường rồi không chừng, như vậy tâm nguyện nhiều năm của ngài đã có thể đạt thành.” Năm đó không phải Lăng Xuyên cũng cùng người ra lăn giường như vậy sao, đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là một hồi mộng xuân.

Lăng Mạch bất đắc dĩ mà cười: “Ngươi thật biết nói. Nào có dễ dàng như vậy. Củi khô lửa bốc? Hắn có thể cùng ai lăn được?”

Mấy năm trước đây, hắn có không ít lần trước mặt Lăng Xuyên đưa người, đáng tiếc ai Lăng Xuyên cũng không động tâm, không phải là Lăng Xuyên luyện thể đến mức không được chứ? “Luyện Thân Vi Khí kia tốt nhất vẫn nên hạn chế một chút, đều luyện thành không có thất tình lục dục, thật biến thành pháp khí luôn rồi.” Lăng Mạch lạnh lùng nói.

Lăng Trầm cười cười: “Bát thúc, có không ít người trong gia tộc đang tu luyện Luyện Thân Vi Khí, cũng không có người nào giống Thập Thất đệ.” Hắn ngẫu nhiên nghe những người trong tộc nói, Luyện Thân Vi Khí này có hiệu quả tráng dương, sau khi luyện thì long tinh hổ mãnh, uy phong không thể ngăn cản hết! “Thuật pháp này hẳn là không thành vấn đề, vấn đề hẳn là ở trên người Thập Thất đệ.”

Lăng Mạch oán hận liếc mắt trừng Lăng Trầm. Lăng Trầm cười khan, thầm nghĩ hắn chỉ là luận sự thôi mà!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

336. Chương 336

Trong phòng hội nghị Mệnh Tộc, mười mấy trưởng lão tụ tập lại.

“Hồn đăng của Đại trưởng lão sao lại dập tắt?”

“Còn có hồn đăng của Thập Thất trưởng lão, cũng diệt.”

“Ta không tin! Thập Thất trưởng lão là võ thánh mới, hắn xảy ra chuyện thì vẫn có khả năng, nhưng mà, Đại trưởng lão là võ thánh thất tinh, ai có thể là đối thủ của hắn?”

Trang Thiên Dương có địa vị cao thượng ở Mệnh Tộc, hắn vừa chết, Mệnh Tộc nhất thời đại loạn.

“Hồn đăng của Yêu Nguyệt trưởng lão vẫn sáng, chờ nàng đi ra, chúng ta đại khái sẽ biết là xảy ra chuyện gì.”

“Tình huống thương vong của các thế lực khác đã tìm hiểu rõ ràng chưa?”

“Trừ bỏ Đan Tháp, thế lực khác còn chưa xuất hiện thương vong.”

Lần này Đan Tháp tổng cộng đưa đi mười người, năm người của đại gia tộc luyện đan thuộc Đan Tháp, còn năm người, một là tháp chủ Đan Tháp, một là thái thượng trưởng lão của Đan Tháp, ba người còn lại là võ thánh Mệnh Tộc.

https://thuviensach.vn

Hiện giờ, Đan Tháp năm người thế gia luyện đan đều đã chết.

Này cũng không khó hiểu, những người này từng tiếp xúc với đám người Đại trưởng lão, nhất định biết những gì, giữ lại không được.

Vừa lúc Đan Tháp cùng Bạch gia từng xung đột, giết những người đó vừa vặn có thể đổ lên trên đầu bách gia.

Nhưng hiện giờ đây là cái tình huống gì? Đại trưởng lão cùng Thập Thất trưởng lão vậy mà đều chết!

Mệnh Tộc bọn họ đưa vào ba võ thánh, thực lực hẳn nên đủ để quét ngang những người khác bên trong, kết quả hiện tại người các thế lực khác không có việc gì, cố tình là Mệnh Tộc bọn họ lại tổn thất hai võ thánh.

… …

Trong Đan Điện.

Trang Yêu Nguyệt bị Mộ Thần, Lăng Xuyên và Diệp Thạch vây công, vừa đánh vừa lui.

Sắc mặt Trang Yêu Nguyệt hết sức khó coi, đây đã là lần vây công thứ

bảy mà nàng gạp được trong bí cảnh. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng đám người Mộ Thần xung đột không ngừng, có nàng chủ động làm phiền đám người Mộ Thần, cũng có đám người Mộ Thần vây công nàng, hai phe giằng co, đều có thua có thắng.

Trang Yêu Nguyệt có chút buồn bực phát hiện, ba người này càng ngày càng khó đối phó.

Thực lực của nàng cơ bản đã định hình, nhưng Mộ Thần và Diệp Thạch lại đều còn ở thời kỳ tăng lên. Thế nên mỗi lần giao thủ, Trang Yêu https://thuviensach.vn

Nguyệt đều phát hiện ba người này càng ngày càng khó đối phó. Cảm giác như vậy, khiến Trang Yêu Nguyệt vừa tức giận, vừa vô lực.

“Oanh.” Một tiếng vang thật lớn, Bạo Viêm Châu cửu cấp nổ tung.

Trang Yêu Nguyệt nhanh phi thân lui về, nhưng vẫn bị vụ nổ gây thương tích.

Trang Yêu Nguyệt rống giận một tiếng, không cam lòng xé một tờ phù chú cửu cấp, bứt ra rời đi.

“Chạyrồi.” Diệp Thạch có chút buồn bực.

“Ừ.” Mộ Thần gật đầu, võ thánh thật sự rất khó đối phó, cũng may trước đó đã giải quyết Trang Thiên Dương, nếu không để lão quái vật cùng xú bà nương kia liên thủ, bọn họ phiền toái lớn.

“Mất một gốc linh thảo.” Diệp Thạch buồn bực nói.

Tiến vào trung tâm cung điện chỉ có Trang Yêu Nguyệt cùng bọn họ, người lấy đi linh thảo nhất định là Trang Yêu Nguyệt.

Từ khi Trang Yêu Nguyệt đánh lén Mộ Thần, hai phe liền chính thức xé rách mặt, Diệp Thạch tại trung tâm cung điện thiết hạ bẫy rập ở vài địa phương trọng yếu, vừa phát hiện tung tích của Trang Yêu Nguyệt thì liền tới dây dưa một phen.

Trang Yêu Nguyệt cũng mấy lần ngay lúc Mộ Thần luyện đan mà phát động đánh lén, trở ngại Mộ Thần luyện đan.

Song phương kiêng kị nhau, cũng lẫn nhau tìm phiền toái.

“Hẳn làngươi đã làm nữ nhân kiabị thương.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt thực lực bất phàm, nếu nữ nhân đó một lòng muốn chạy trốn, Mộ Thần và Lăng Xuyên cũng không lưu được, cũng không gây thương tổn được. Nhưng mà Trang Yêu Nguyệt đối với Diệp Thạch có phòng bị rất ít, mà Lăng Xuyên lại giao Bạo Viêm Châu cửu cấp cho Diệp Thạch sử dụng. Trang Yêu Nguyệt luôn không đặt Diệp Thạch vào mắt, bất ngờ không kịp đề phòng, liền ăn thiệt một phen.

Diệp Thạch buồn bực nói: “Có thể đánhchếtthì tốt rồi.”

Diệp Thạch cúi đầu siết chặt tay. Trang Yêu Nguyệt mấy lần ngay lúc Mộ Thần luyện đan mà ra tay can thiệp. Lần đầu tiên Trang Yêu Nguyệt ra tay, Mộ Thần tuy có phòng bị, nhưng vẫn là thiếu chút nữa giống Bạch Thần Tinh, thiếu chút nữa bị trọng thương, linh hồn lực phản phệ. Diệp Thạch đã sớm hận chết nữ nhân này.

Trang Yêu Nguyệt vận hành một chút linh hồn lực mở cửa, chui vào chỗ trước khi tiến vào cung điện.

“Tộc lão, ngài bị thương?” Mạc Ly Huyền tràn đầy lo lắng nhìn Trang Yêu Nguyệt.

Trang Yêu Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, khoát tay áo nói: “Không có việc gì, một chút thươngnhỏmà thôi.”

Mạc Ly Huyền có lẽ quyền cao chức trọng ở Đan Tháp, nhưng ở

Mệnh Tộc thì địa vị cũng không cao, nghe thấy Trang Yêu Nguyệt nói vậy, Mạc Ly Huyền thức thời đứng ở một bên không xen vào, chỉ là trên mặt có mấy phần sầu khổ.

Mạc Ly Huyền mím môi, Mệnh Tộc đưa vào ba võ thánh, đã chết mất hai người, chỉ còn dư lại Trang Yêu Nguyệt. Nếu như trong tộc truy cứu, mạng hắn khó giữ lại!

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt nhìn vết thương trên người, tức giận run cả người, nàng vậy mà lại bị một võ tôn tam tinh làm bị thương. Tuy rằng thủ đoạn của Diệp Thạch cũng coi như đủ loại, nhưng mà bởi vì thực lực Diệp Thạch thấp kém, Trang Yêu Nguyệt luôn không quá đặt Diệp Thạch vào mắt.

Không nghĩ tới, người mà nàng vẫn luôn nhìn không vào mắt thế nhưng lại làm cho nàng ăn mệt lớn như vậy.

… …

Diệp Thạch đi vào trong Linh Tháp, hỏi thăm Bạch Thần Tinh: “Phụ

thân, ngàikhá hơn chút nào không?”

Bạch Thần Tinh cười nói: “Tốt hơn nhiềurồi.” Mộ Thần luyện chế một viên Dưỡng Hồn Đan bát cấp trung kỳ cho Bạch Thần Tinh, linh hồn lực của Bạch Thần Tinh đã khôi phục không ít.

“Các ngươi thế nào?” Bạch Thần Tinh hỏi.

“Ta làm cho nữ nhân kia bị thương,trongngắn hạnhẳn lànữ nhân kia sẽ

không xuất hiện quấy rối.Nhưng màthực lực nữ nhân kia thật sự làmạnh, chúng ta cònchưa bắt nữ nhân đó được.” Diệp Thạch có chút buồn bực nói.

Bạch Thần Tinh nói: “Bắt không được cũng không sao.” Mệnh Tộc đã có hai võ thánh chết, bọn họ đã kiếm đủ.

“Hẳn làqua một thời gian ngắnnữalàta có thể khôi phục.” Bạch Thần Tinh nói.

Trong mắt Diệp Thạch hiện lên vẻ vui mừng, nếu như Bạch Thần Tinh khôi phục, phần thắng của bọn họ liền lớn hơn nhiều.

“Ông ngoại ngươi đâu?Đưathứ này cho Lăng ông ngoạicủangươiđi.”

Bạch Thần Tinh lấy ra vài cuốn sách, còn có hai quả ngọc giản cho Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gìvậy?”

“Ta tìm được trong nhẫn không giancủa tên Đại trưởng lão Mệnh Tộc kia, ngươiđem ra choLăngông ngoạicủa ngươinhìn xem, có lẽ có chúttác dụng đốivớihắn.” Bạch Thần Tinh nói.

Khoảng thời gian này đám người Mộ Thần quá bận, bận đến mức cả

việc kiểm tra những thứ mà hai tên võ thánh kia lưu lại cũng không có thời gian kiểm tra, vừa lúc linh hồn lực Bạch Thần Tinh bị hao tổn, có thời gian để kiểm tra.

Diệp Thạch gật đầu, cầm đồ vật đi ra ngoài.

“Phụ thân ngươikêungươiđưacho ta?” Lăng Xuyên nhìn Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Dạ.”

Lăng Xuyên xem xét một chút thứ mà Diệp Thạch lấy tới, sắc mặt âm trầm như nước.

“Ông ngoại,làm sao vậy? Khôngcó tácdụng sao?” Diệp Thạch không hiểu.

Lăng Xuyên cười gượng hai tiếng, nói: “Không có,có tácdụng, rấtcó tácdụng.”

Diệp Thạch có chút nghi hoặc nhìn Lăng Xuyên, không rõ vì sao nó có tác dụng mà Lăng Xuyên lại tức giận đến như vậy.

Khúc Khôn hỏi Lăng Xuyên, “Làm sao?”

Lăng Xuyên nhắm mắt lại, nói: “Không có gì.” Không ngờ trong những thứ mà Bạch Thần Tinh đưa tới còn có phương pháp luyện chế Cửu Thiên Phi Phiến của Lăng gia.

https://thuviensach.vn

Cửu Thiên Phi Phiến là luyện khí sư cửu cấp của Lăng gia là Lăng Nguyên hai trăm năm trước luyện chế ra. Sau khi Cửu Thiên Phi Phiến luyện chế ra, Lăng Nguyên chỉnh lý quá trình luyện chế thành sách, để vào trong tầng cất chứa tàng thư của gia tộc. Lăng Xuyên dù thế nào cũng không nghĩ tới thứ này Mệnh Tộc cũng có một phần trên tay.

Lăng gia đã bị Mệnh Tộc thẩm thấu, nghĩ vậy Lăng Xuyên nhất thời có loại cảm giác mao cốt tủng nhiên.

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, trong lòng không khỏi nhiều vài phần hồ nghi. Khúc Khôn nhất nhất nhìn đống sách trên tay, trong lòng lập tức cổ quái.

Mệnh Tộc mưu đoạt không chỉ điển tịch của Lăng gia, luyện khí thuật của luyện khí thế gia Nguyên gia cũng có ở đây. Tuy xa xa không bằng Lăng gia, nhưng về thuật phân giải pháp khí của Nguyên gia, Lăng gia thật sự không bằng. Trong đống điển tịch này vậy mà cả thuật phân giải pháp khí của Nguyên gia cũng có.

“Kỳthậttrong cung điện nàytrừ bỏ Linh Thảo Viên cùng đan thư cửu cấp, còn có mộtthứrấttrân quý.” Lăng Xuyên thần thần bí bí nói với Khúc Khôn.

Khúc Khôn tò mò hỏi: “Cái gì?”

“Cửa.” Lăng Xuyên nói.

“Cửa?” Khúc Khôn nghi hoặc.

Lăng Xuyên gật đầu nói: “Đại môn của cảtòa cung điện không biết là dùngbằnggì làm, nhưng có thể xác định tuyệt đối lànguyênliệu luyện khí cửu cấp, nếu có thể phân giảinguyênliệu cửu cấp ra,như thế…” Nhiều nguyên liệu luyện khí cửu cấp như vậy, hắn có thể luyện chế được vài kiện pháp khí cửu cấp.

https://thuviensach.vn

Nguyên liệu luyện khí cửu cấp cũng không dễ tìm nha!

Khúc Khôn trừng mắt nhìn: “Ngươi thật đúng làChuLột Da, tới cảcửacũng không buông tha.Lăng gia các ngươi kỳ thật giađạođã sa sút, chỉ

còn vài thứ trang điểmngoài cửa thôi đúng không,cho nên mớinuôi raloạingười‘nhạn quá bạt mao’nhưngươi?”

Lăng Xuyên: “…”

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, nói: “Ngươi nhanh điđi! Cả ngàychỉ

biếtăncủaMộ Thần, dùngcủaMộ Thần.Ngươilàmột tiền bối trưởng thành,thế

màcả ngàycứchiếm tiện nghicủatiểu bối, ngươicảm thấy vậy mà được à?”

Lăng Xuyên: “…”

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên vẻ mặt khiếp sợ, đen mặt nói:

“Nhanhcoi! Ngươi ăn cơm trắng lâu như vậyrồi, đến hiện tại cònchưabiết tỉnh lại sao?”

Lăng Xuyên: “…”

Khúc Khôn nhìn Lăng Xuyên, hỏi:“Ngươi còn có chuyện gì?”

Lăng Xuyên nhìn Khúc Khôn, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt xuống câu ‘ta đi hỏi Mộ Thần mượn dị hỏa’’.

Khúc Khôn vuốt cằm, thầm nghĩ trước khi tiến vào trung tâm cung điện, bọn họ mỗi lần mở một đại môn liền có không ít thu hoạch, vậy hiện tại nếu phân giải các đại môn, những thứ trong đại môn sẽ chính là của bọn họ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

337. Chương 337

“Mộ Thần, luyện đan thuật của ngươi đã đến bát cấp hậu kỳ rồi?”

Trong Linh Tháp, Bạch Thừa Phong sáng mắt nhìn Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Vâng.”

Trong tay hắn có không ít linh thảo bát cấp hậu kỳ, hắn đã từng có ba lượt luyện chế đan dược bát cấp hậu kỳ, thành công hai lần, thất bại một lần.

Bạch Thừa Phong sùng bái nhìn Mộ Thần, tự đáy lòng khen: “Ngươi thật lợi hại!”

Bạch Thừa Phong thầm nghĩ, cái tên thái thượng trưởng lão Mạc Ly Huyền của Đan Tháp kia mắt cao hơn đầu, mặt thì lúc nào cũng hất lên, lại còn không dễ ra tay, cái tên đó cũng chẳng qua chỉ là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ mà thôi.

Mà tên đó còn là một lão nhân mắt mờ, khô quắt tang thương, còn Mộ

Thần thì lại phong nhã hào hoa, anh tuấn tiêu sái, là tình nhân trong mộng của vô số mỹ nữ, không thể so sánh với nhau! Không thể so, kém quá xa.

“Ta chỉ là vận khí tốt.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Nếu không phải chiếm được Linh Tháp, nếu không phải tiến vào Đan Điện, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không đến một bước này.

https://thuviensach.vn

Bạch Thừa Phong có chút không cho là đúng: “Thần nhi ngươi cũng quá khiêm tốn.Bạch gia chúng ta cũngcóbồi dưỡng không ít luyện dược sư,mà đámluyện dược sư đócảđám tâm cao ngấttrời,thế nhưngluyện ra đan dượccógiá trị còn khôngbằnglinh thảomàbọn họ lãng phí, thế mà cảđámcònmuốn này muốn nọ. Sau lần này ngươi đi ra ngoài nhất định phải áp cho mấy người đó hết kiêu ngạo.”

Bạch Thừa Phong nói xong lời cuối cùng, nhịn không được mà bực mình.

Bạch Thừa Phong còn không biết, ở bên ngoài luyện dược sư trong Bạch gia đã tán một nửa.

Bạch Thừa Phong bĩu môi, trong lòng hiện lên vài phần bất đắc dĩ, luyện dược sư ở Trung Châu đã sớm bị tu luyện giả ở Trung Châu làm hư, nhưng này cũng khó trách, tu sĩ thăng cấp không rời khỏi đan dược.

“Ngươi tính khi nào luyện chế Phản Linh Đan?” Bạch Thừa Phong hỏi.

Mộ Thần cau mày nói: “Còn phải chờ một chút.”

Hiện tại với trình độ của hắn, luyện chế Phản Linh Đan xác xuất thành công cũng khoảng bảy phần, nhưng mà đan dược này chỉ luyện được một lần!

Tuy nói Trang Yêu Nguyệt bị thương, trong ngắn hạn có thể sẽ không xuất hiện, nhưng việc này ai cũng không thể cam đoan, nếu như nữ nhân này xuất hiện ngay lúc mình luyện chế Phản Linh Đan, lúc đó liền phiền toái lớn.

May mà thương thế Bạch Thần Tinh sắp tốt, một khi thương thế nhạc phụ tốt rồi, nhp vậy Lăng Xuyên cùng Bạch Thần Tinh liên thủ, hơn nữa có đám người Diệp Thạch, hẳn là đủ để ngăn lại Trang Yêu Nguyệt.

https://thuviensach.vn

Cho nên việc này còn cần chờ một chút, nghĩ đến khi chờ thương thế

Bạch Thần Tinh tốt xong, luyện đan thuật của mình cũng sẽ tinh tiến hơn, đến lúc đó chính là thời điểm.

Bạch Thừa Phong tại dạo một vòng trong Linh Tháp, tìm được Diệp Thạch đang tại bồi Đại Bảo, Tiểu Bảo.

“Ăn ăn.” Đại Bảo ôm cánh tay Diệp Thạch, ánh mắt trông mong nhìn, trong đôi mắt to tròn tràn đầy khát vọng.

Diệp Thạch nói: “Đại Bảo, ngươithật nặng!Lúc còn nhỏ bằng ngươi tagầy chỉ toàn da với xương, chính là bởi vì ta gầy, cho nên mới gả

đượcđấy. Ngươi nếu muốnthú được mộtlão bà tốtthì phải gầyhơn một chút.

Phảiăn được khổtrong khổ mới là người bề trên, ngươi hôm nay ăn quá nhiều, không thể ăn thêm.”

Bạch Thừa Phong xoa xoa mũi nghĩ thầm, ngươi có thể gả được tốt thì có liên quan gì tới việc ngươi ăn nhiều hay ăn không nhiều, có liên quan tới thẩm mỹ quái dị của Mộ Thần mới đúng.

Diệp Thạch một hơi nuốt thịt khô xuống, Đại Bảo nha nha hai tiếng, một hơi cắn trên tay Diệp Thạch.

Diệp Thạch bất đắc dĩ lắc lắc tay, nói: “Taytakhông thể ăn,nhanhnhả

ranào.”

Đại Bảo cắn tay Diệp Thạch, vẻ mặt hết sức kiên cường.

Diệp Thạch bất đắc dĩ mà lấy ra một miếng thịt khô, Đại Bảo lập tức buông tay Diệp Thạch ra, nhào qua miếng thịt khô.

Bạch Thừa Phong: “…”

Tiểu Bảo ngồi dưới đất, ôm chân gặm.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch có chút buồn bực: “Tiểu Bảo, ngươiđừnggặmnữa! Thực bẩn!”

Bạch Thừa Phong nhìn Diệp Thạch, xoa xoa cái mũi. Diệp Thạch này cả ngày không làm gì, thế nhưng tu vi lại đã đến trình độ võ tôn tứ tinh, mà hắn cố gắng như vậy nhưng mới chỉ là võ tôn tam tinh, nghĩ tới thật đúng là đau lòng!

“Diên Tinh,saogần đây không thấy được haivịông ngoạicủa ngươi?”

Bạch Thừa Phong nói.

Diệp Thạch nói: “Khúc ông ngoại nóilàLăng ông ngoạiđangkiếm thêm khoản thu nhập.”

“Khoản thu nhập thêm?” Bạch Thừa Phong có chút không hiểu.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng vậy.Lăng Xuyên ông ngoại vẫn luôn ăn cơm trắng, rốt cục biết tỉnh lại, nói không chừngkhi nào đóKhúc ông ngoại liền mang thaithì sao, Lăng ông ngoạiluônăn cơm trắngmãi thìsao được.”

Bạch Thừa Phong: “…”

Bạch Thừa Phong nhìn vẻ mặt vui mừng của Diệp Thạch, tâm tình vặn vẹo một trận, nếu Lăng Xuyên là một tên ăn cơm trắng, vậy hắn ở trong mắt Diệp Thạch phỏng chừng cũng là một tên ăn cơm trắng, hẳn là mình cũng nên… tỉnh lại thôi.

… …

Khúc Khôn đứng bên cạnh Lăng Xuyên, có chút hồ nghi hỏi:

“HọLăngkia, ngươicó làmđược khôngvậy?Ngươi đã đốtcánhcửa này nhiều ngàylắm rồi.”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên cười nói: “Hẳnlà có thể.”

Khúc Khôn bĩu môi, giội một xô nước lạnh: “Ngươiđều đãhỏimượndị

hỏacủaMộ Thần,nếu như còn không được, vậy ngươithật sự rấtdọa người.”

Lăng Xuyên thong dong nói: “Hẳn làsắp được rồi, không vội không vội, nhất định là có thể thành.Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươicảm thấydọa người.”

“Códọa người cũng là ngươi dọa người, cóliênquangì tới ta đâu.”

Khúc Khôn không vui mà nói.

“Ta là nam nhân của ngươimà,đương nhiênlàcóliênquantới ngươi.”

Lăng Xuyên đương nhiên nói.

Sắc mặt Khúc Khôn lập tức âm trầm xuống, “Câm miệng, tavàngươi khôngcóquan hệ!”

“Chúng ta đềuđãsinhTâm Dương rồimà ngươi còn nói lời như thế, thật là…” Lăng Xuyên than thở.

Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi trừng Lăng Xuyên, “Ngươicút!”

Lăng Xuyên nói: “Ngươiluônlà không được tự nhiên như thế này.”

Khúc Khôn quay mặt đi, lười nhiều lời với Lăng Xuyên.

Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đại môn chậm rãi mỏng hơn, các loại nguyên liệu tạo thành đại môn bị luyện thành một đống nguyên liệu nguyên thủy.

Người Nguyên gia am hiểu nhất chính là phân giải nguyên liệu luyện khí. Hàng năm, Nguyên gia đều sẽ thu rất nhiều pháp khí đã tổn hại, không thể sử dụng nữa đưa đi phân giải ra nguyên liệu nguyên thủy. Dựa vào tay https://thuviensach.vn

nghề này, tuy rằng người Nguyên gia năng lực luyện chế pháp khí không ra làm sao, nhưng vẫn là tại một lĩnh vực luyện khí này chiếm cứ nhỏ nhoi.

“Sắp được rồi.”Khúc Khôn nói.

Luyện ra một cái lỗ rồi, hẳn là nhanh thôi.

“PhảigọiđámMộ Thần đến, không chừngnữ nhânMệnh Tộc kiađangởnơinàođónhìn chằm chằm đâu. Nếu nữ nhân đó tới, chúng ta coi như mất toi công.” Khúc Khôn nói. Thông đạo cuối cùng là một gian phòng ở, có thể là có thứ tốt.

Lăng Xuyên gật đầu, phát tin tức cho đám người Mộ Thần trong Linh Tháp.

“Ông ngoại, chuyện gì vậy?” Diệp Thạch đi ra hỏi.

Khúc Khôn nói với Diệp Thạch: “Cửa nàysắpphá.”

Diệp Thạch lập tức mở to mắt: “Rấttốt,rấttốt!” Có tay nghề này, lo gì không thể phát tài!

Bạch Thần Tinh cũng đi ra, thương thế của Bạch Thần Tinh còn chưa hoàn toàn tốt, nhưng cũng đã có thể dùng một phần lực lượng.

… …

Trang Yêu Nguyệt ở xa xa nhìn động tĩnh bên Lăng Xuyên, trong lòng vô cùng tối tăm.

Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, thương thế của Trang Yêu Nguyệt đã tốt, Trang Yêu Nguyệt vừa ra thì liền thấy được Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn đang luyện đại môn.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng trong lòng vội vàng, nhưng Trang Yêu Nguyệt lại không dám coi thường mà vọng động.

Lăng Xuyên dùng chính là luyện thuật của Nguyên gia. Luyện thuật của Nguyên gia chính là thứ kiệt xuất ở Trung Châu, năm đó Mệnh Tộc phí không ít lực mới đem môn học thuật của Nguyên gia này thu vào tay, không nghĩ tới qua tay đã bị Lăng Xuyên học được.

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, trong lòng không khỏi oán niệm Trang Thiên Dương.

Tuy rằng đều là Mệnh Tộc, nhưng trong nhẫn không gian của đối phương có những gì, Trang Yêu Nguyệt quả thật không biết.

Trang Thiên Dương vậy mà lại để thứ học thuật trọng yếu như vậy giấu trong nhẫn không gian, còn mang vào bí cảnh, hiện tại hắn lật thuyền trong mương, đồ vật toàn tiện nghi đám người Mộ Thần. Trang Yêu Nguyệt âm thầm cắn chặt răng, trong lòng phẫn hận không thôi.

… …

Trang Yêu Nguyệt xa xa nhìn đám người Mộ Thần phá vỡ đại môn, đi vào cung điện, nàng không tự chủ được siết chặt tay.

Trang Yêu Nguyệt cắn chặt răng, nhưng lại không có tiến lên ngăn cản bọn họ hành động, đối phương gọi người ra, hiển nhiên là đối với nàng có phòng bị.

“Đan dược cửu cấp.” Lăng Xuyên nhìn đan dược trong phòng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Nơi nàyvậy mà lạicó đan dược cửu cấp,đườngchúng ta đi không cónha!” Diệp Thạch bĩu môi nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần vuốt cằm. Tòa phân điện này hẳn là bị người Đan Cốc đi vào, người Đan Cốc rời đi sớm nhất, cũng không biết hiện giờ đã đến đại môn nào rồi. Lấy thực lực đám người kia, sợ là đời này đều không ra nổi.

Diệp Thạch thấu lên hỏi: “Ông ngoại, đan dược này có ích lợi gì?”

“Là Thánh Linh Đan, có tác dụng giúp võ thánh tăng lên nhất tinh.”

Lăng Xuyên nói.

Lăng Xuyên thưởng thức đan dược trên tay, có chút yêu thích không buông.

Diệp Thạch nói: “Đanlà ông ngoại tìm được, ông ngoại ăn đi.”

Lăng Xuyên lại nhìn thoáng qua Bạch Thần Tinh, Bạch Thần Tinh lập tức mở miệng nói: “Nữ nhân Mệnh Tộc kia như hổ rình mồi, nhạc phụ

vẫnnênnhanhchóng ăn vào đi, như vậykhiđối địch, chúng ta cũng nắm chắc nhiềuhơn.”

Thứ có thể đề cao thực lực võ thánh đều là có thể ngộ chứ không thể

cầu, Bạch Thần Tinh không có khả năng không động tâm, nhưng thứ này chính là Lăng Xuyên tìm được, đối phương lại còn là nhạc phụ của hắn, hắn tất nhiên không thể tranh.

Mộ Thần cũng gật đầu nói: “Nhạc phụ nóiphải, ông ngoại mau dùng đi.”

Lăng Xuyên gật đầu cười, cũng không chối từ: “Một khi đã như vậy, ta không khách khí.”

Mộ Thần mang tin tức của Mệnh Tộc từ linh hồn lực Trang Thiên Dương lấy ra nói đại khái với Lăng Xuyên cùng Bạch Thần Tinh, biết sau khi ra ngoài còn có một trận đánh ác liệt, Lăng Xuyên cùng Bạch Thần Tinh đều đang nghĩ mọi cách đề cao thực lực.

https://thuviensach.vn

“Tòa phân điệnnàylàngườiĐan Cốcđang đisao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật gật đầu, nói: “Đúng.”

“Ông ngoại nói người Đan Cốccóđưa tin cho hắn, bọn họ bị nhốt ở

bên trong,đi tớikhông được, luivề cũngkhôngđược, hy vọng ông ngoạitới cứu. Giờ chỉ cần ông ngoạingẫm biện pháp, chỉ cầnphân giải hết đại môn,thì hẳn làcó thể cứungườira.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng là như vậy không sai,nhưngchúng ta cũng không cần vội vãcứungười ra.”

Vội vã cứu người ra, bọn họ nhìn thấy thứ tốt lại muốn phân chén canh, vậy liền phiền toái.

“Trướcphân giải đại môntòa phân điệnbênĐan Đỉnh Các kiađi, theo ta thấy, Đan Đỉnh Các cũng khôngthểxôngqua.”

Hắn từng xông qua phân điện, biết rằng muốn lĩnh ngộ hồn kỹ mở

khóa là có bao nhiêu khó khăn. Nếu không phải tốc độ thời gian trong Linh Tháp chậm hơn bên ngoài, cung cấp cho hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại địa phương kia. Dù sao dựa theo suy tính, bọn họ chỉ có thể ở Đan Điện một năm đến một năm rưỡi, hiện giờ bất tri bất giác đã qua năm tháng rồi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

338. Chương 338

Lăng Xuyên trốn trong Linh Tháp, ăn vào đan dược.

Trang Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào động tĩnh đám người Lăng Xuyên, việc Lăng Xuyên lấy được đan dược, Trang Yêu Nguyệt nhất thanh nhị sở, nhưng không biết phải làm thế nào.

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, Lăng Xuyên chiếm được Thánh Linh Đan, sợ rằng thực lực sẽ tăng lên, đến lúc đó, đám người kia liền càng khó đối phó.

Nghĩ đến Thánh Linh Đan, trong lòng Trang Yêu Nguyệt cực kỳ hâm mộ, Thánh Linh Đan là đan dược cửu cấp khó được có thể đề cao tu vi võ thánh, nàng còn chưa từng dùng.

Nếu như mình có được Thánh Linh Đan, vậy tu vi của mình cũng sẽ

tăng lên.

Trang Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, bỏ suy nghĩ này qua sau đầu. Vừa rồi nàng không có động thủ, đan dược này hẳn đã bị Lăng Xuyên dùng, đã không còn kịp.

Đồ vật trong mỗi tòa phân điện đều là bất đồng, bên trong tòa phân điện mà nàng đi tới kia, tất cả đều là một ít rác rưởi. Đan Cốc đúng là một đám phế vật, chọn trúng đường rất tốt, đáng tiếc lại không thông qua, tiện nghi đám người Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

…

Trong Linh Tháp, Diệp Thạch ôm Đại Bảo Tiểu Bảo, như có điều suy nghĩ.

“Nghĩcái gìmà nhập thần như thế?” Mộ Thần có chút trêu chọc hỏi, Thạch Đầu nhà hắn luôn không quá thích động não.

Diệp Thạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Thần, nói: “Ta suy nghĩ

người Đan Tháp bây giờ là tình huống nào?”

“Người Đan Tháp?” Mộ Thần hơi nhăn mày.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đan Thápđưa vào đâymười người,trongnày hẳn là cóngườikhôngphảitộc nhân Mệnh Tộc.”

Mộ Thần nói: “Cái đókhẳng định.” Thế lực Mệnh Tộc dù lớn cũng không có khả năng một tay che trời. Lần này Đan Tháp mang tới mười người, hẳn là trong đó có năm người là người của các thế gia luyện dược sư.

“Ngươicảm thấy, người Đan Tháp có thểđãchếtrồi không?” Diệp Thạch hỏi.

Nghe được Diệp Thạch nói vậy, tâm Mộ Thần đột nhiên trầm xuống:

“Có khả năngnày.”

Cho dù hiện tại không chết, Trang Thiên Dương, Trang Yêu Nguyệt cũng sẽ không mang người ra. Dù sao tính thế nào cũng là một con đường chết, Trang Thiên Dương và Trang Yêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không để cho người còn sống đi ra.

Những người này từng tiếp xúc với Trang Thiên Dương cùng Trang Yêu Nguyệt, hẳn là sẽ nghi ngờ. Bọn họ là Mạc Ly Huyền và Cừu Tranh https://thuviensach.vn

Vanh mời tới, người thế gia luyện dược sư hẳn là sẽ nghi ngờ tới Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền.

“Mệnh Tộc không phải là thứ gì tốt, nếu thật giết người, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận.”Diệp Thạch nhíu mày khẽ thở dài.

Mộ Thần gật đầu, đúng là vậy, nếu Mệnh Tộc giết người, vậy bọn hắn nhất định sẽ vu oan đến trên đầu bọn họ.

Chết tiệt! Mệnh Tộc am hiểu nhất chính là thay mận đổi đào, vu oan hãm hại.

Mộ Thần cúi đầu, thầm nghĩ có lẽ những người này đã chết.

Nghĩ đến đây, tâm Mộ Thần liền trầm xuống, tuy rằng trong bí cảnh không truyền tin tức ra ngoài được, nhưng mà nếu như những người này chết, như vậy hồn bài của bọn họ ở bên ngoài liền sẽ vỡ vụn.

Một khi mấy người đó tử vong, những tên ngu xuẩn bên ngoài nhất định sẽ hoài nghi là bọn họ hạ thủ, dù sao quan hệ giữa Đan Tháp cùng Bạch gia cũng không tốt lắm.

Mộ Thần siết chặt tay, có lẽ ngay từ đầu Đan Tháp mang năm người đó tiến vào chính là có ý đó, ngay từ đầu Mệnh Tộc đã không tính để

những người này còn sống đi ra ngoài.

Nếu như hắn đoán không lầm, bên ngoài người Mệnh Tộc đã làm khó dễ với Bạch gia, cũng không biết hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào.

Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần cau mày, trong lòng nhịn không được có chút bất an.

“Làm sao vậy?Có phải là ngươi nghĩ tới điều gì?” Diệp Thạch lo lắng hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không có.”

Bạch gia là đại tộc vạn năm, nội tình thâm hậu, không phải ai cũng có thể dễ dàng lay động.

Vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, bọn họ hiện tại đang ở trong bí cảnh, chung quy không thể làm gì được, chuyện hắn bây giờ có thể làm chính là mau chóng tăng lên thực lực.

Trang Thiên Dương chết, Mệnh Tộc khẳng định sẽ nhắm ánh mắt ngay hắn, khi hắn đi ra ngoài, áp lực phải đối mặt chỉ sợ không nhỏ.

“Không cần suy nghĩ nhiều quá, cố gắng tăng lên thực lựclà được rồi.”

Mộ Thần nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, trịnh trọng nói: “Tahiểu.” Diệp Thạch nghĩ rằng mình bây giờ là người có bảo bảo, mình phải bảo vệ tốt bảo bảo, mà không phải luôn dựa vào Mộ Thần bảo hộ.

… …

Vài ngày sau.

Thương thế Bạch Thần Tinh đã khôi phục hoàn toàn, linh hồn lực không lùi mà tiến.

Lăng Xuyên hoàn toàn hấp thu dược lực, tăng tới trình độ võ thánh tam tinh.

Mắt thấy Bạch Thần Tinh khôi phục cùng Lăng Xuyên thăng cấp, Mộ

Thần rốt cục quyết định khai lô luyện chế Phản Linh Đan.

Trang Yêu Nguyệt phát hiện Mộ Thần luyện chế Phản Linh Đan, rốt cục vẫn nhịn không được mà ra tay.

https://thuviensach.vn

Kiêng kị thực lực của mấy người kia, Trang Yêu Nguyệt không có trực tiếp ra tay, mà là thuần hóa một con yêu thú bát cấp hậu kỳ ra tay với Bạch Thần Tinh. Thế nhưng con yêu thú đó lại bị Bạch Thần Tinh dùng một chiêu miểu sát thành tro, Diệp Thạch nhìn thấy thế thẳng hô lãng phí.

Trang Yêu Nguyệt xa xa nhìn, cảm thấy lạnh cả người, cân nhắc hồi lâu, Trang Yêu Nguyệt vẫn là đánh mất suy nghĩ trở ngại Mộ Thần luyện đan.

“Tộc lão trở lạirồi? Bên ngoài không xảy ra chuyện gìchứ?” Mạc Ly Huyền bất an hỏi thăm.

Trang Yêu Nguyệt khôi phục thương thế khiến Mạc Ly Huyền cùng Cừu Tranh Vanh thở ra một hơi, thế nhưng sau khi Trang Yêu Nguyệt khôi phục thương thế, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi.

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, Bạch Thần Tinh vừa ra tay Trang Yêu Nguyệt liền rõ ràng, Bạch Thần Tinh đã khôi phục rồi.

Sao lại khôi phục nhanh như vậy? Rõ ràng không nên nhanh như vậy được! Lúc ấy nàng dùng linh hồn công kích, tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Bạch Thần Tinh Trang Yêu Nguyệt vẫn biết. Nhưng mà Bạch Thần Tinh nhanh như vậy lại tựa như một người chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Thần Tinh, tu vi đám người Mộ Thần, Diệp Thạch cũng tăng lên quá nhanh, nhanh tới mức có chút không bình thường.

Trang Yêu Nguyệt cắn môi. Là Linh Tháp! Nhất định có liên quan tới Linh Tháp!

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, cách lúc Đan Điện mở ra còn có nửa năm, đám người kia tiến cảnh nhanh như vậy, không biết đến cuối cùng nàng có bị người ta bắt lấy không.

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt cười lắc lắc đầu, đem lo lắng không thực tế trong lòng quăng ra ngoài. Nàng dầu gì cũng là một võ thánh, kiêng kị mấy tiểu bối thành như vậy cũng quá buồn cười.

… …

Mộ Thần vì luyện chế Phản Linh Đan mà làm rất nhiều chuẩn bị. Quá trình luyện chế Phản Linh Đan coi như thuận lợi, Mộ Thần một lò luyện chế ra sáu viên Phản Linh Đan.

Diệp thạch nhìn thấy từng viên đan dược mượt mà kia, cuối cùng trong lòng đặt xuống tảng đá lớn, Bạch Thần Tinh cũng là thở lớn ra một hơi.

Phản Linh Đan thành công xuất lô, Bạch Thần Tinh khôi phục thực lực, thực lực Lăng Xuyên nâng cao một bước.

Diệp Thạch cảm thấy mỗi ngày trôi qua càng trôi chảy.

Bạch Thần Tinh thật cẩn thận thu hai viôn Phản Linh Đan.

“Mộ Thần quá lợi hại, ta biết ngươi nhất định có thể cứu mẫu phụmà.”

Diệp Thạch hết sức vui sướng nói.

Mộ Thần cười: “May mắncuối cùng không làm nhục mệnh.”

“Mộ Thần,lúc vừa rồingươi luyện đancó một conyêu thú bát cấp xuất hiện, tựa hồ là có người cố ý thả ra.” Diệp Thạch rầu rĩ nói.

Lãnh quang trong mắt Mộ Thần bắn ra bốn phía. Lúc hắn luyện đan Lăng Xuyên vẫn luôn phóng thích uy áp, yêu thú đối với nguy hiểm luôn là mẫn cảm nhất, sao lại thẳng hướng lại đây.

“Yêu

thúkiacó

thể

là

khế

ước

thúcủaTrang

Yêu

Nguyệt,đượcphóngrathăm dò.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh lúc ấy một chiêu miểu sát yêu thú kia thành tro, đại khái là muốn hạ một mã uy cho nữ nhân kia.

Diệp Thạch quỷ dị cười: “Nữ nhân kia bị phụ thân dọa phá mật, ngay cả mặt mũicũngkhông lộ.”

Mộ Thần nói: “Vậy sao, nhạc phụthậtlợi hại.”

Trong mắt Diệp Thạch hiện lên sát khí, “Cũng không biết nữ nhân kia trốnởđâu, bí cảnh lớn như vậy, thực lực bây giờcủachúng tacũngđủ nghiền ápnữ nhân đó, nếudámxuất hiện, chúng ta liềnđánhchết nữ nhân đó.”

Mộ Thần híp mắt, tuy rằng bây giờ đánh chết Trang Yêu Nguyệt còn không quá khả năng, nhưng tương lai lại rất có hy vọng.

Trang Yêu Nguyệt chỉ có một mình, tại trong bí cảnh luyện chế đan dược cũng không dám, bọn họ lại có sáu người, muốn làm gì cũng rất tiện, với lại thời gian càng dài, thực lực của bọn họ cũng sẽ không ngừng bay lên, Trang Yêu Nguyệt sẽ mệt mỏi, muốn nghiền áp Trang Yêu Nguyệt cũng không phải không có khả năng.

Khúc Khôn đi tới nói: “Có thểTrang Yêu Nguyệt trốnvàotrong cung điện đi.”

“Cung điện?” Diệp Thạch nghi hoặc.

Khúc Khôn gật đầu: “Đúng vậy.Nàng từ tòa cung điện nào tớithìtránh ởtrongtòa cung điệnđó.”Đại môn cuối cùng của cung điện chỉ nhận người mở ra nó, Trang Yêu Nguyệt mở ra đại môn đó, chỉ có nữ nhân đó mới tự

do xuất nhập được.

Nguyên bản tránh ở trong cung điện là vạn vô nhất thất, nhưng hiện tại Lăng Xuyên có thể phá hư đại môn cung điện, như vậy…

https://thuviensach.vn

“AKhôn, ngươi thật thông minh.” Lăng Xuyên đầy sùng bái nói với Khúc Khôn.

Khúc Khôn đen mặt: “Không liên quantớingươi.”

Lăng Xuyên có chút buồn rầu nói: “AKhôn à,con của chúng ta đều lớn như vậy, nói không chừng lạisắpcóthêm, ngươiđừng cứluôncự

nhânngoàingàn dặm như vậyđược không.”

Khúc Khôn: “…”

Bạch Thần Tinh cúi đầu, ngoại giới đồn đãi Lăng Xuyên lạnh lùng vô tình, nói năng thận trọng, ý chí sắt đá. Kỳ thật thì sao? Kỳ thật thì đây chỉ là một hỗn đản so với đăng đồ tử còn đăng đồ tử hơn!

Bạch Thần Tinh nhìn thoáng qua Khúc Khôn, thầm nghĩ Khúc nhạc phụ bị người như vậy coi trọng, ngài thật sống không dễ dàng mà!

“Chúng ta hiện làm gì?” Diệp Thạch hỏi.

Lăng Xuyên cười nói: “Đốtđại môn!Giờ chúng ta đốt nó, không nóichính đại mônnày có thểphân giải ranguyên liệu luyện khí trân quý,chỉ

riêngđồ vật bênđại môn thôi cũng làvô giárồi.”

Diệp Thạch liên tục gật đầu: “Đúng thếđúng thế…”

“Nói không chừng đốtđạimôn còn có thể đốt ranữ nhân Trang Yêu Nguyệt kia ra,cho dù không đốt raTrang Yêu Nguyệt,thì thân phận củatháp chủ Đan Thápvàthái thượng trưởng lãohẳn làcũng xa xỉ.” Lăng Xuyên thản nhiên mà cười nói.

Diệp Thạch như ở trong mộng mới tỉnh: “Đúng vậy! Mạc Ly Huyền cùng Cừu Tranh Vanh cònchưacó lộ mặt đâu,chắc chắnlàđãbị

https://thuviensach.vn

nhốttrongmộtđại môncuối cùng ra không được, cũng có có thể làlàmrùa đen rút đầu, đương nhiên khả năng ra không đượclớn hơn mộtchút.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

339. Chương 339

“Mộ Thần, ngươiđãluyện chếnhiềuđan dượcrồi phải không?” Khúc Khôn hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Vâng,đãluyện chếkhông ít.”

Linh thảo trong tay hắn còn dư không ít, chỉ là, linh thảo cùng phương thuốc không giống, không có phương thuốc thích hợp, tất nhiên cũng không thể nào luyện chế đan dược.

“Vậy thìkhông cần luyện chế, hoãn chậmlạiđi, dù saomấy viênđan dược bát cấp ngươi luyệnra vẫn chưaănxong.” Khúc Khôn cân nhắc rồi nói.

Mộ Thần gật đầu: “Cũng tốt.” Mộ Thần trực giác luyện đan thuật của mình đã mơ hồ chạm đến đến bình cảnh cửu cấp, hoãn chậm lại cũng vừa lúc.

Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên hai mặt nhìn nhau, đan dược bát cấp ăn chưa hết?

Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên phân biệt là hai đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Bạch gia và Lăng gia, hai gia tộc đều đầu nhập đại lượng tài nguyên trên người bọn họ, thế nhưng mà loại đồ vật đan dược bát cấp này, Bạch gia hay Lăng gia cũng đều rất khó lấy ra, loại đãi ngộ ‘đan dược bát cấp ăn cũng không hết’ như vậy, hai người có nghĩ cũng không dám đi nghĩ tới.

https://thuviensach.vn

Đan dược đối với tu vi tu sĩ có ảnh hưởng cực đại, theo lời Mộ Thần kể thì trong Mệnh Tộc có tồn tại tới vài luyện dược sư cửu cấp, có thể thấy bộ tộc này có thực lực cường đại bao nhiêu.

Hiện giờ, bọn họ không thiếu đan dược, bởi vì ở trong Linh Tháp nên cũng không thiếu thời gian, tu vi của bọn họ đều tiến cảnh thần tốc.

Lăng Xuyên chắp tay sau lưng hỏi Mộ Thần: “Ngươi hiện tại đã không vội luyện đan,vậycó hứng thú theo ta học luyện khíkhông?”

Mộ Thần thần sắc vui vẻ, vội nói: “Ông ngoại nguyện ýdạy, ta đương nhiên là cầu còn không được.”

Trong năm môn học thuật, luyện khí thuật của Mộ Thần là yếu nhất, nếu có một luyện khí sư cửu cấp như Lăng Xuyên ở bên cạnh chỉ điểm thì tất nhiên là rất có ích lợi.

Thu phục năm Linh Tháp cần năm môn học thuật đồng thời đạt tới bát cấp hậu kỳ, hiện tại luyện đan thuật của hắn hẳn là đã đạt tới yêu cầu, có thêm Lăng Xuyên và Bạch Thần Tinh, nghĩ chắc luyện khí cùng trận pháp cũng không thành vấn đề, chỉ còn dư lại phù chú cùng minh văn.

Lăng Xuyên ho nhẹ hai tiếng, nói: “Trước tiên ta dạyngươi luyện pháp, học được pháp quyếtnày xong, ngươisẽkhông cần sầuvềnguyên liệu luyện khí quý trọng.”

Từ xưa đến nay, pháp khí bị vứt đi đếm không hết, hiện tại có rất nhiều pháp khí vô pháp vận dụng, lại có nguyên liệu luyện khí mà hiện tại có thể ngộ mà không thể cầu.

Mộ Thần gật mạnh đầu: “Được!”

Khúc Khôn cau mày, có chút hồ nghi nhìn Lăng Xuyên: “Ngươi muốn dạy Mộ Thầnhaylà muốn tìmmộtlao công miễn phíđó?!”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên cười nói: “Tấtnhiên làtavì dạyMộ Thầnrồi. AKhôn, ngươicứ luônquen nghĩtaác liệt như vậy, ngươi như vậy ta thực thương tâm.”

Khúc Khôn nói: “Thứ khẩu thị tâm phi!Có bản lĩnhthìngươi đừngkêuhắn đi đốtcửa!”

Lăng Xuyên bất đắc dĩ nói: “Mộ Thần có được dị hỏa, học luyện phápsẽtiến triển cực nhanh, đương nhiên,cũng làkiểm nghiệm hắn có thể

học giỏiphầnluyện khí chi pháp này hay không,màcon đường kiểm nghiệm tốt nhất chính là nhìn hắn có thểđốt được cánh cửa nàyhay không.” Lúc trước hắn có hướng Mộ Thần mượn dị hỏa, dị hỏa là mầm lửa thiên địa dị

chủng, uy lực cường đại, tất nhiên là hết sức lợi hại, chỉ là, dị hỏa này dù sao cũng không nhận hắn làm chủ, lúc sử dụng có hơi không thuận tay.

Khúc Khôn nhẹ xùy một tiếng, Lăng Xuyên thấy Khúc Khôn trào phúng nhìn mình, tính tình tốt bồi khuôn mặt cười.

Khúc Khôn quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng. Lăng Xuyên tên này bình thường nhìn giống nhưng một con thỏ ôn nhuận thuần lương, đến trên giường liền biến thành lão hổ hung tàn. Mấy cái thứ trong ngoài không đồng nhất như vậy, nên sát ngàn đao!

“AKhôn, gần đây ngươi luôn theo ta làm mình làm mẩy, không phải là córồi đấy chứ?Ta nghe nóikhicó, tính tình sẽtrở nênvô cùngnóng nảynha.”

Lăng Xuyên hết sức vô tội nói.

Khúc Khôn lạnh lùng nói: “Ngươimới có!Ta cònkhôngcóđâu…”

Lăng Xuyên vô cùng chân thành nhìn Khúc Khôn nói: “AKhôn, ngươiđừngtự coi nhẹ mìnhnhư thế, tỷ lệ ngươicó thaikhẳng địnhlớn hơnta.”

Khúc Khôn: “…”

https://thuviensach.vn

… …

Mấy người Mộ Thần thương nghị một chút, quyết định binh chia làm hai đường, Mộ Thần và Lăng Xuyên đi đốt cửa, Bạch Thần Tinh, Diệp Thạch và Khúc Khôn đi phá trận, Bạch Thừa Phong thì ở trong Linh Tháp trông trẻ.

Có Lăng Xuyên ở bên chỉ điểm, thực lực luyện khí của Mộ Thần tiến cảnh nhanh chóng.

Lăng Xuyên nhìn đại môn không ngừng bị phân giải, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng, Mộ Thần có năng lực học tập kinh người, rất nhiều thứ chỉ cần giảng một lần cho Mộ Thần, hắn liền có thể nhanh chóng lý giải.

Khi hắn tuổi trẻ, tại trong mắt các trưởng bối hắn cũng là người có ngộ

tính kinh người, nhưng so với Mộ Thần thì vẫn kém hơn một chút.

Mộ Thần có năng lực học tập quá mạnh mẽ, tư chất luyện khí như Mộ

Thần nếu như xuất hiện trong tộc, nhất định có thể được trọng điểm bồi dưỡng.

Một người như vậy, cũng may không phải địch nhân, nếu như là địch nhân, sợ là hắn sẽ nhịn không được mà ra tay bóp chết Mộ Thần tại trong nôi.

Mộ Thần thu hồi dị hỏa, điều trị một chút nguyên khí.

“Mệtrồisao? Nghỉ ngơi một hồilạitiếp tục.” Lăng Xuyên khoanh tay nói.

Mộ Thần gật đầu: “Vâng.”

https://thuviensach.vn

“Cũng không biết Khúc ông ngoạicủa ngươinghĩ như thế nào,vậy mà lạichạy theo Bạch Thần Tinh tiểu bạch kiểm kia, Bạch Thần Tinh có cái gì tốt,một tênphụ lòng hánthôi mà.” Lăng Xuyên hết sức không vui lầm bầm.

Mộ Thần cười nói: “Đó là doKhúc ông ngoạitin tưởngngài, biết thực lựccủangàimạnh hơnnhạc phụ, lo nhạc phụ không đối phó được nữ nhân kianênmới đi giúp nhạc phụ.”

Có đan dược bát cấp phụ trợ, tu vi Khúc Khôn tiến cảnh nhanh chóng, đã là võ tôn ngũ tinh, nếu Trang Yêu Nguyệt xuất hiện, Khúc Khôn cũng có thể giúp một chút.

“Bạch Thần Tinhcũngthậtlàvô dụng!Đã lớn như vậyrồi màcòn muốnđểAKhôn bảo hộ.” Lăng Xuyên bất mãn nói.

Mộ Thần cúi đầu thầm nghĩ, Khúc Khôn đi theo Bạch Thần Tinh, cố

nhiên là bởi vì thực lực bên Bạch Thần Tinh hơi yếu, nhưng chắc chắn là càng bởi vì tránh ngài! Bản lĩnh mặt dày mày dạn của Lăng Xuyên thật sự

là không hề kém hơn thực lực của hắn chút nào!

Lăng Xuyên quan sát vẻ mặt Mộ Thần: “Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ

gì?”

Mộ Thần giật mình ngẩng đầu, cười qua loa: “Không có, khôngnghĩ gì hết!”

Lăng Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Mauphá đại môn kia đi, nếu có thể

tìm được Thánh Linh Đan, Bạch Thần Tinh hẳn có thểđi lên thêmmột bước, đến lúc đó không cần Khúc ông ngoạicủangươi đi theo bảo hộ hắn.”

Mộ Thần nghĩ, Khúc ông ngoại không thích phản ứng tới ngài chính là không thích phản ứng tới ngài, không có liên quan tới thực lực Bạch Thần Tinh mạnh bao nhiêu đâu.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mộ Thần vẫn chuyên tâm khôi phục nguyên khí, mà bắt đầu luyện đại môn.

Lăng Xuyên đặt tay trên đại môn, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, người so với người tức chết người mà! Lần trước hắn luyện đại môn tốn tới tám ngày, giờ nhìn theo tiến độ Mộ Thần, chỉ cần bốn ngày!!!

“Mở ra được rồi.” Mộ Thần nói.

“Làkhí tứccủa đan dược cửu cấp!Có đan dược cửu cấp ở trong này, tựa hồ là khí tứccủaThánh Linh Đan!Rất tốt, tiện nghi Bạch Thần Tinh tiểu tử

kiarồi.” Lăng Xuyên vui vẻ nói.

… …

Đúng lúc này, một đạo công kích linh hồn sắc bén đánh úp tới, Mộ

Thần điên cuồng vận chuyển linh hồn lực tiến lên đón.

Hai đạo linh hồn lực hùng hậu điên cuồng giao phong với nhau.

Mấy con yêu thú bát cấp cũng đánh tới Mộ Thần, Mộ Thần nhìn yêu thú trên bầu trời, quỷ dị mỉm cười.

“Vừa lúc Thạch Đầu nói thịt không đủ ăn, không nghĩ tớivậy mà lạicó thịtđưa lên cửa.”

Mộ Thần vung tay lên, mấy chục con Thôn Thiên Phong vọt qua, đàn Thôn Thiên Phong chỉ trong khoảnh khắc đã xé rách mấy con yêu thú bát cấp.

Thôn Thiên Phong trong tay Mộ Thần chỉ còn lại có mấy chục con, thế nhưng tuy rằng chỉ còn lại có mấy chục con, nhưng lực lượng phát huy ra lại càng lớn hơn so với mấy vạn con.

https://thuviensach.vn

Sau khi Thôn Thiên Phong tiến vào võ tông liền bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, sau lần kịch liệt chém giết, chỉ những con Thôn Thiên Phong cực mạnh là được giữ lại.

Đàn Thôn Thiên Phong trong tay Mộ Thần, kém cỏi nhất cũng là thất cấp, cao nhất chính là bát cấp, cũng chính là trình độ võ tôn.

Mộ Thần nhìn Thôn Thiên Phong bay đầy trời, âm thầm may mắn Thôn Thiên Phong cuối cùng cắn nuốt lẫn nhau, chỉ còn lại có mấy chục con, nếu không hắn căn bản nuôi không nổi.

Những con Thôn Thiên Phong cắn nuốt đồng loại tựa hồ sinh ra biến dị, dị thường hung hãn, mấy con yêu thú mà Trang Yêu Nguyệt thả ra hoàn toàn không là đối thủ.

Trang Yêu Nguyệt cùng Mộ Thần đánh bằng linh hồn lực hồi lâu, phát hiện hoàn toàn chiếm không được tiện nghi, chỉ đành rút đi.

“Nữ nhân kia chạythật nhanh.” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần nói: “Đúngthế,Trang Yêu Nguyệt sovớiTrang Thiên Dươngthìcẩn thậnhơnnhiều.”

“Nữ nhân thông minhnhư vậy, vìsao lạikhông biết tự lượng sức mình ra tay?” Lăng Xuyên hừ lạnh nói.

“Hẳn là kiềm chế khôngnổi.” Mộ Thần nói. Hẳn là Trang Yêu Nguyệt nghe được bọn họ nói chuyện, biết bên trong đại môn có Thánh Linh Đan nên muốn vật lộn một lần, dù sao, nếu Bạch Thần Tinh ăn vào Thánh Linh Đan, thực lực bên bọn họ liền càng mạnh.

“Chúng ta cũng sắp đốt tới ổ nàngrồi, khó trách kiềm chế khôngnổi.”

“Có khả nănglà thế.” Mộ Thần cười.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên nói với Mộ Thần: “Thực lực của ngươi hẳn là không thua nữ nhân kia.”

Mộ Thần cười: “Ông ngoại quá khen,nữ nhân kiachính là võ thánhđâu.”

… …

Trang Yêu Nguyệt trở lại cung điện, sắc mặt càng trở nên âm trầm.

Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền phát hiện sắc mặt Trang Yêu Nguyệt ngày càng âm trầm, cũng không dám nói gì.

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, tại linh hồn lực nàng luôn được trời ưu ái, công kích linh hồn luôn chưa từng bất lợi, nhưng linh hồn lực của Mộ Thần lại không hề yếu hơn nàng, hơn nữa, bởi vì Mộ Thần có dị hỏa, linh hồn lực luôn mang theo một cỗ hỏa lực, lực sát thương kinh người.

Trang Thiên Dương đồ ngu kia, nếu không phải hắn giúp Mộ Thần một phen, linh hồn lực của Mộ Thần sao lại hùng hậu tới như vậy.

Trang Yêu Nguyệt nhíu mày, năm đại môn cung điện đã bị Mộ Thần cùng Lăng Xuyên thiêu hủy hai, mắt thấy đã sắp đốt lại đây, nơi này chỉ sợ

đã không an toàn.

Trang Yêu Nguyệt nhìn Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền, khẽ thở

dài trong lòng, thầm nghĩ, địch cường ta yếu, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, về sau lại quyết định.

…

Mộ Thần làm việc hiệu suất cực cao, đại môn thứ ba tốn ba ngày liền luyện hóa xong, đệ tam phiến đại môn mở ra, bên trong gì cũng không có, chỉ có năm cỗ thi thể, nhẫn không gian trên thi thể cũng không có.

https://thuviensach.vn

Đại môn thứ bốn luyện hóa xong, nhưng cái gì cũng không có, người không có, đồ vật cũng không có.

“Khôngcó.”

“Hẳn là nữ nhân kia biết trướcđược cáigì, cho nênđãmang người đi rồi.”

Diệp Thạch cau mày, trung tâm cung điện trên thực tế là một cái tiểu thế giới, từ bên ngoài nhìn thì cảm thấy có lẽ chỉ là một căn phòng lớn, nhưng khi thân ở trong đó, liền cảm thấy diện tích rộng vô cùng, nếu như

Trang Yêu Nguyệt mang người đi vào địa phương bí ẩn nào đó trốn, vậy bọn hắn muốn tìm là không có khả năng.

Mộ Thần cúi đầu nói: “Nếu nữ nhân kiađãtrốn,vậychúng ta không cần lotớinàng.”

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.”

Mộ Thần siết chặt tay, Trang Yêu Nguyệt không chết, rất nhiều bí mật của bọn họ đều sẽ không được bảo đảm, nếu như Cừu Tranh Vanh và Mạc Ly Huyền không chết, sau khi ra ngoài, chỉ sợ lại sẽ hô mưa gọi gió.

Kỳ thật, thực lực của Cừu Tranh Vanh và Mạc Ly Huyền ngược lại không đáng để lo, chỉ là thân phận của hai người này rất đặc biệt, luyện dược sư trong thiên hạ đa số lấy hai người vi tôn.

Chỉ là Trang Yêu Nguyệt đã có phòng bị, nếu muốn giết bọn họ thì không quá khả năng.

Mộ Thần một bên đi theo Lăng Xuyên học luyện khí, một bên phá đại môn. Trong gần ba tháng, Mộ Thần trước sau cứu nhóm người Đan Cốc, Đan Đỉnh Các ra. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Trang Yêu https://thuviensach.vn

Nguyệt thủy chung vẫn không xuất hiện, khiến Mộ Thần không khỏi có chút thất vọng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

340. Chương 340

“Đi ra, đi rarồi!” Đám người Mộ Thần vừa hiện thân, âm thanh xôn xao nhất thời liên tiếp vang lên.

Người các thế lực lớn đến không ít, người Đan Đỉnh Các, Đan Cốc, Bạch gia và Lăng gia cũng tới không ít.

Lăng Xuyên tươi cười nắm tay Khúc Khôn, Khúc Khôn mấy lần muốn vùng thoát khỏi tay Lăng Xuyên, đều không thực hiện được.

Khúc Khôn dữ tợn nhìn Lăng Xuyên, cảnh cáo nói: “HọLăngkia, ngươimaubuông tay!” Thật là dọa người, Lăng Xuyên không biết xấu hổ, nhưng hắn còn muốn mặt nha.

Lăng Xuyên hết sức ái muội nhìn Khúc Khôn, tiến đến bên tai Khúc Khôn nói: “Ta khôngbuông thìngươisẽlàm gì? Cắn ta sao? Ngươi tớinha!”

Khúc Khôn: “…” Tiện nhân này, tiện nhân chết tiệt!

“Ngươi không thích ta dắt như vậy, chẳng lẽ là muốn ta ôm ngươi sao?” Lăng Xuyên nóng bỏng nhìn Khúc Khôn.

Khúc Khôn chấn kinh, trợn mắt với Lăng Xuyên, tuy vậy đã bỏ mất ý định bỏ tay Lăng Xuyên ra.

Lăng Xuyên nhìn bộ dáng chấn kinh của Khúc Khôn, gãi gãi lòng bàn tay Khúc Khôn, Khúc Khôn tức gần chết, lại chỉ có thể nén giận.

https://thuviensach.vn

Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn nắm tay nắm chân, thầm nghĩ, bí cảnh quả nhiên là địa phương dễ dàng dẫn phát tình cảm mãnh liệt nhất, Thập Thất đệ độc thân nhiều năm như vậy, vừa tiến vào bí cảnh liền nhộn nhạo xuân tâm! Chậc chậc…

“Thập Thất đệ, ngươi trở lạirồi!” Lăng Trầm cước bộ trầm ổn đi đến bên người Lăng Xuyên.

Sắc mặt Lăng Trầm bình thường thản nhiên, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lượt tới đôi tay đang nắm của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn.

Khúc Khôn đen mặt nhìn Lăng Trầm, mắng thẳng mặt: “Nhìn cái gì!Có gì đẹpmà nhìn!” Khúc Khôn thầm nghĩ, huynh đệ của cầm thú cũng là cầm thú, nhìn lấm la lấm lét như vậy liền biết không phải là cái thứ gì tốt.

Lăng Trầm mở to mắt, nghĩ thầm Khúc Khôn quả là hung hãn, sau đó cảm thán khẩu vị của Thập Thất đệ quả nhiên khác hẳn với thường nhân.

Lăng Xuyên cười tủm tỉm nhìn Lăng Trầm, thong dong giới thiệu:

“Thất ca, đây là phu nhâncủata.”

Khúc Khôn sắc mặt tối đen, siết tay Lăng Xuyên nói: “Ngươi uống lộn thuốcà?”

Lăng Trầm ôn hòa hữu lễ nói: “Chào em dâu.”

“Em gái ngươi ấy!”Khúc Khôn khống chế không được mà mắng.

Lăng Trầm: “…” Khó trách Lăng Xuyên vẫn luôn không tìm thấy tức phụ, thì ra khẩu vị là vầy.

Lăng Xuyên cười nói: “Thất ca, tính tìnhcủaphu nhân ta không tốt lắm, có khả năng là mang thai.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi mới mang thai,cả nhàngươimớimang thai!” Khúc Khôn tức giận gầm nhẹ.

Lăng Trầm: “…”

Lăng Xuyên nhìn sắc mặt Khúc Khôn âm trầm như mực, không tiếp tục trêu chọc Khúc Khôn, hướng phía Bạch gia hô một tiếng: “Diên Tinh, Mộ Thần, các ngươi lại đây.”

Diệp Thạch cùng Mộ Thần đồng thời quay đầu nhìn qua phía Lăng Xuyên, Bạch Thần Tinh cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói với Diệp Thạch cùng Mộ Thần đang bị người Bạch gia vây quanh: “Đi qua đi.”

Mộ Thần dắt tay Diệp Thạch đi đến cạnh Lăng Xuyên, cung kính gọi một tiếng, “Ông ngoại.”

Lăng Trầm nghe đến thanh kêu gọi, nhất thời kinh ngạc, thầm nghĩ

Thập Thất đệ quả nhiên luẩn quẩn trong lòng, giúp người khác nuôi tôn tử.

Nhưng nếu như là tôn tử như Mộ Thần, Diệp Thạch, nuôi cũng không mệt.

“Đây là Thấtgiacủa cácngươi.” Lăng Xuyên giới thiệu với hai người.

Diệp Thạch hướng phía Lăng Trầm kêu, “Thấtgia.”

Nghe đến tiếng kêu gọi, Lăng Trầm theo bản năng phát động huyết mạch cảm ứng, nhất thời sợ hãi.

“Ngươi ngươi ngươi…” Lăng Trầm có chút hỗn độn dùng ngón tay chỉ Diệp Thạch. Đờ mờ! Trên người đối phương lại có huyết mạch Lăng gia. Nhìn trình độ kịch liệt huyết mạch cảm ứng, huyết mạch Lăng gia trên người đối phương chẳng những thực chính thống, hơn nữa còn nồng đậm.

Lăng Trầm nhìn qua Khúc Khôn, nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, “Thập Thất đệ, vị này không phải là năm đó trong bí cảnhchứ?”

https://thuviensach.vn

Lăng Trầm gật đầu, đắc ý nói: “Năm đó A Khônở nước ngoài, đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh. Nhiều năm như vậy, taởTrung Châulàmthế

nào cũng tìm không thấy người,thì ra là do AKhônởnước ngoài.”

Lăng Trầm ngốc lăng nhìn Lăng Xuyên, nếu như Khúc Khôn là người Lăng Xuyên gặp trong bí cảnh, vậy Khúc Tâm Dương ớ không phải là huyết mạch của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn sao? Đúng là vậy rồi! Nếu không liền vô pháp giải thích vì sao trên người Bạch Diên Tinh lại có huyết mạch Lăng gia.

Lăng Trầm nhìn Diệp Thạch, lại nhịn không được mở to mắt, mệt hắn ở sau lưng không biết chê cười Bạch gia bao nhiêu lần rằng một tộc nhân thiên tài như vậy bị lưu lạc ở bên ngoài cũng không biết. Hiện giờ mới biết đám người Lăng gia cùng Bạch gia bọn họ đều là ngu ngốc hết!

“Tìm đượcthìtốt, tìm đượcthìtốt.” Lăng Trầm cười nói. Như vậy thật sự không phải là mộng xuân. Hắn còn tưởng rằng Thập Thất đệ thông minh nhất thế lại hồ đồ nhất thời, mộng cùng hiện thực cũng không rõ.

“Nhạc phụ, ta không yên lòngTâm Dương, ta đi về trước.” Bạch Thần Tinh đi đến bên cạnh Lăng Xuyên nói.

Sắc mặt Lăng Xuyên hơi đổi, nói: “Ta cùng ngươi trở về.”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cũngđược.”

… …

Sau khi Đan Điện bí cảnh truyền tống người ra, nhất thời thay đổi bất ngờ.

Tháp chủ Đan Tháp phát biểu, nói Bạch gia ỷ thế hiếp người, giết năm vị luyện dược sư của Đan Tháp, còn tâm thần mất trí muốn động thủ với hắn cùng thái thượng trưởng lão Mạc Ly Huyền.

https://thuviensach.vn

Bạch gia lại thanh minh, nói tháp chủ Đan Tháp ác nhân cáo trạng trước, người Đan Tháp rõ ràng là do tháp chủ Đan Tháp hại chết, nguyên nhân chính là bởi vì những người này biết được tháp chủ Đan Tháp cùng ba người được mang vào khác có quan hệ không thể cho ai biết, tháp chủ Đan Tháp không thể không giết người diệt khẩu.

Cùng lúc đó, quan hệ của Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên cho hấp thụ ánh sáng, hai tộc chính thức thành lập liên minh, cộng đồng tiến thối.

Vô luận là Bạch gia hay là Lăng gia thì đều có thực lực không thể

khinh thường, hai tộc thành lập liên minh, nhất thời cũng không ai dám chọc.

Bạch gia cùng Đan Tháp tuyên bố tin tức hoàn toàn trái ngược, khiến đông đảo thế lực một mảnh ồ lên.

…

Bạch gia.

Mộ Thần trầm mặt, bất đắc dĩ nói:“Rốt cuộccũngđi đến một bước này.”

“Cừu Tranh Vanh thật không biết xấu hổ.” Diệp Thạch không vui nói.

Mộ Thần bất đắc dĩ, nếu muốn mặt mũi thì cũng sẽ không là Mệnh Tộc.

Trang Yêu Nguyệt đích thật là một người biết kìm nén cảm xúc, đến cuối cùng, vô luận bọn họ làm thế nào, Trang Yêu Nguyệt ngay cả cái mặt cũng không chịu lộ.

Hắn liên tục dùng linh hồn lực tìm tòi ba lần từ đầu tới đuôi bí cảnh, nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh đám người Trang Yêu Nguyệt.

https://thuviensach.vn

Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền ở trong Đan Tháp có căn cơ

thâm hậu, hai người là luyện dược sư đỉnh cấp trong cảm nhận của thiên hạ, địa vị cao thượng, không phải bọn họ nói ba xạo là có thể dao động.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói: “Ta nghe trưởng bốitronggia tộc nói, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người đếnđàoluyện dược sư.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Trong dự kiến.”

“Lăng gia cũngbịngườiđào.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần cười: “Liệt hỏa luyện thật kim,cứ đểcho bọn họđàođi, mấy tên ăn cây táo rào cây sungkia, lưulạicũng vô dụng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này,nhữngluyện dược sư khôngrờiđi, ta liền trọng điểm bồi dưỡng một đoạn thời gian.”

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.”

Với những luyện dược sư rời đi của Bạch gia cùng Lăng gia, Mộ Thần căn bản là không để vào mắt.

Bạch gia cùng Lăng gia đều là gia tộc tài đại khí thô, đãi ngộ dành cho luyện dược sư đều không tồi, Mộ Thần thật sự không tin những luyện dược sư được voi đòi tiên đó khi đi tới địa phương khác có thể đạt được đãi ngộ

tốt hơn, về sau đám người kia sẽ hối hận.

… …

Trận pháp tháp.

“Không nghĩ tới Diệp Thạch chẳng những làcon trai củaBạch Thần Tinh,lại cònlàcháu ngoại củaLăng Xuyên.” Hà Hiền bất đắc dĩ nói.

“Đúng vậy.” Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm.

https://thuviensach.vn

Chỉ là một cái thân phận con trai của Bạch Thần Tinh là đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới Diệp Thạch lại còn là cháu ngoại của Lăng Xuyên.

Mệt lúc trước rất nhiều người còn cảm thấy Diệp Thạch đến từ nước ngoài, thân phận đê tiện.

Thân phận như Diệp Thạch, Trung Châu có bao nhiêu người so được!

“Có một tầng quan hệcủaDiệp Thạch, liên minhcủaBạch giavàLăng gia có thể nóilàkhông thể phá vỡ.” Hà Hiền nói.

Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên không có ai dễ chọc, Bạch Thần Tinh hiện giờ thành con rể của Lăng Xuyên, Diệp Thạch và Mộ Thần lại thành cháu ngoại của Lăng Xuyên, Lăng gia làm sao có thể không giúp Bạch gia.

Năm đó Diệp Thạch ở trận pháp tháp có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nếu như năm đó Diệp Thạch không cẩn thận chết, sau đó hai thân phận của Diệp Thạch lại bị hấp thụ ánh sáng, Hà Hiền thực rất khó tưởng tượng chuyện này sẽ biến thành dạng gì.

Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Ông nội, Đan Tháp nói người của Bạch gia giết người Đan Tháp,nhưngBạch gialạinóilàngười Đan Tháptựgiết người Đan Tháp, ngài xem cáinào mớilà thật?”

Hà Hiền cười khổ nói: “Chuyện trong bí cảnh, ai có thể biết.”

Kỳ thật Hà Hiền càng có khuynh hướng rằng mấy người Cừu Tranh Vanh giết người Đan Tháp, bởi nếu Mộ Thần thật sự động thủ, như vậy người thứ nhất hắn muốn giết chỉ sợ chính là Cừu Tranh Vanh, mà không phải đám người gia tộc luyện đan cùng hắn không cừu không oán.

https://thuviensach.vn

“Ông nội, người Đan CốcvàĐan Đỉnh Các nói như thế nào?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

“Hai phe đềuđangđánhTháiCực, đều nói không phát hiện,nhưng bênĐan Cốc có nhắc tới,nói tháp chủ Đan Thápcómangtớiba hắc bào nhân,màba người kia lai lịch cổ quái, vả lại tất cả đều là võ thánh.” Hà Hiền nói.

Hà Tĩnh Nguyệt bụm miệng, kinh ngạc nói: “Võ thánh? Saocó thể?Lại cònlà ba võ thánh?”

Hà Hiền nói: “Đúng vậy! Là võ thánh. Xem ra những cao thủ lánh đờiđóđềusắprahết rồi.” Hà Hiền cười khổ. Dĩ vãng võ tôn chính là lực lượng cao nhất ở Trung Châu, hiện giờ với tình hình này, võ thánh sôi nổi hiện thế, võ tôn sắp rời khỏi sân khấu rồi.

“Đúng rồi ông nội, ta nghe nói Khúc Tâm Dương đã tỉnh lại?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền gật đầu: “Đúng là đã tỉnh lại.”

“Nói như vậy, Phản Linh Đanđãluyện chế ra,màMộ Thầnđãlà luyện dược sư bát cấp hậu kỳ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.

Hà Hiền gật đầu: “Phải.”

Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm: “Mộ Thần thật lợi hại.”

Hà Hiền nói: “Đúngthế.”Vẫn còn trẻ mà luyện đan thuật đã có thể

cùng ngồi cùng ăn với thái thượng trưởng lão Đan Tháp rồi.

“Ta nghe nói Khúc Tâm Dươngchỉlàmộtvõ giả,ngay cảvõ sư cũng không phải.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền gật đầu nói: “Đúng vậy,nghe nóithiên phú tu luyệncủaKhúc Tâm Dương rất kém.”

Cho dù Khúc Tâm Dương được cứu tỉnh, nhưng nếu cả đời chỉ là một võ giả, cũng sống không được bao lâu.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

341. Chương 341

Đan Đỉnh Các.

“Lại có người tới cửa hỏichuyện trong ĐanĐiện sao?” Cảnh Lập Phong nhíu mày, có chút không vui hỏi.

“Đúng vậy,đám người kiacóhỏi lại mấy lần cũng không hữu dụng, chúng ta đốivớisự tình bên trong quả thật hoàn toàn không biết gì cả!”

Cảnh Minh nhăn chặt mày lại, trong mắt hiện lên vài phần không kiên nhẫn.

Lúc bọn họ bị thả ra, người các đại luyện khí thế gia thuộc Đan Tháp đều chết sạch, tháp chủ Cừu Tranh Vanh, thái thượng trưởng lão Mạc Ly Huyền của Đan Tháp cũng không biết tung tích.

Cảnh Lập Phong cười khổ: “Đáng tiếc đám người kialạikhôngnghĩnhư

vậy.”

Cảnh Minh cúi đầu, trong mắt xẹt qua vài phần oán giận, lúc bọn họ bị

Mộ Thần thả ra, nhìn thấy chính là trung tâm điện phủ đã bị đào ba thước, còn có đại môn năm tòa cung điện bị đốt thất linh bát lạc.

Đại môn năm tòa cung điện đều đã bị đốt không sai biệt lắm, đoàn người Mộ Thần rõ ràng có thể sớm thả bọn họ ra, nhưng mà, những người này không có.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần rõ ràng là sợ bị người đoạt cơ duyên, cố ý kéo dài tới cuối cùng mới thả bọn họ ra. Tuy rằng hắn hiểu đối phương thả bọn họ ra đã là tận tình tận nghĩa, nhưng mắt thấy đám người Mộ Thần thắng lợi trở về, đám người bên mình lại thu hoạch ít ỏi, Cảnh Minh vẫn là có chút khó chịu.

Đan Đỉnh Các luôn thấp hơn Đan Tháp nhiều năm, hiện giờ kết quả

này, khiến Cảnh Minh có chút thất vọng.

Kỳ thật bên trong trung tâm điện phủ còn đan thư cửu cấp, chỉ là trận pháp bảo hộ bên ngoài đan thư kia không phá được, muốn đọc lấy đan thư

cần phải có linh hồn lực cửu cấp, linh hồn lực của bọn họ không đủ, bởi vậy chỉ có thể đưa mắt trông mong nhìn bảo thư, lại bất lực đọc.

Cuối cùng, Mộ Thần đốt đại môn thứ nhất, làm cho bọn họ đi ra ngoài, người Đan Cốc nắm chặt thời gian cuối cùng, lĩnh ngộ một chút hồn kỹ trên các bia đá bên ngoài.

Đan Đỉnh Các bọn họ có pháp khí ghi lại hồn kỹ, bia đá đối với bọn họ mà nói, căn bản vô dụng.

“Ông nội, chúng ta nói như vậy, Bạch gia có thể ghi hận chúng ta không?” Cảnh Minh nhíu mày hỏi.

Chỉ là một Bạch gia còn chưa tính, nhưng Bạch gia cùng Lăng gia đã đám hỏi, hai gia tộc này liên hợp càng thêm đáng sợ.

Cảnh Lập Phong cười khổ: “Ta cũng không cócách nào.Chúng tacũng coi như làăn ngay nói thật,dùBạch gia có oán khí,hẳn làcũng sẽ khônglàm gì.”

Không đắc tội Bạch gia thì sẽ đắc tội Đan Tháp, thế lực sau lưng tháp chủ Đan Tháp cũng là lớn khó có thể tưởng tượng.

https://thuviensach.vn

Thế cục trước mặt, đắc tội bất luận bên nào cũng có khả năng khiến Đan Đỉnh Các ngập đầu tai ương, chỉ có thể tận lực không đắc tội cả hai bên.

Đan Cốc.

“Ngươi ngược lạibiếttránh quấy rầy.” Đan Diểu đi vào biệt viện Đan Thần nói.

Đan Thần đọc sách, rót chén rượu cho Đan Diểu, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Đan Diểu nhẹ hít một hơi, nói: “Một đoàn luyện dược sư lại đây hỏi ta, năm luyện dược sưcủaĐan Tháp kia đến tột cùng là aigiết, sau đó liền nói bóng nói gió hỏi ta, tại trong bí cảnh chiếm được chỗ tốtgì,rồi đámMộ

Thầnở trongbí cảnh chiếm được chỗ tốt gì. Phiềnmuốnchết.”

Đan Thần cười cười, người đều đã chết, người chân chính quan tâm nguyên nhân năm người chết kỳ thật là số ít.

Cừu Tranh Vanh tuyên bố thông cáo như vậy, Bạch gia Lăng gia chạy tới mặt đối lập Đan Tháp, chỉ sợ mọi người càng chú ý chính là xu thế kế

tiếp của hai cỗ thế lực.

“Mộ Thầnhẳn chínhlà người thắng lớn nhất trong bí cảnh lần này, luyện đan thuậtcủahắn đã đến bát cấp hậu kỳ.” Đan Thần có chút hâm mộ

nói.

Đan diểu cười khổ: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!”

Đan Thần nhìn biểu tình buồn bã trên mặt Đan Diểu, cũng tràn đầy đồng cảm. Hai người đều là luyện dược sư nhân tài kiệt xuất trong Đan Cốc, nhưng khi so sánh với Mộ Thần, lại bị người ta so thành cặn bã.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần nói bên Đan Thápcó mang vào bavõ thánh, ngươi tinkhông?” Đan Diểu hỏi.

Đan Thần gật đầu nói: “Ta cảm thấy rất có thể.Lúc trước khi tiếnvàobí cảnh, liềnđãcó một võ thánh làm khó dễvớiđámMộ Thần.Khivõ thánhkiachết đi, lúc ấy ta lặng lẽ quan sát một chút, hai người lai lịch không rõkhác củaĐan Tháp cũng không có bao nhiêu phản ứng.”

“Tacũng nghĩ nhưngươi. Ngươi cũng thấy đấy, Mộ Thần quả thật động sát khí đốivớiMạc Ly Huyền cùng Cừu Tranh Vanh, nếu không phải có võ thánh che chở, Mạc Ly Huyền cùng Cừu Tranh Vanhlàmthế nào có thể

từtrong tayBạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên tìm ra lối thoát!” Đan Diểu nói.

Đan Thần nhăn chặt mày, nói: “Nếu Cừu Tranh Vanh thật sự dẫn theo ba võ thánhvàobí cảnh,vậylai lịch của hắn khẳng định khôngphảilà tán tugì.”

Đan diểu cười cười, đôi mắt ám trầm: “Ta cũngcảm thấykhông quácókhả năng, ta cảm thấy Cừu Tranh Vanh có khả năng cóliênquantớiMệnh Tộc.”

Bởi vì đám người Trang Cẩn mà rất nhiều thế lực đã triển khai điều tra về Mệnh Tộc, thế lực Mệnh Tộc cũng chầm chậm từ phía sau màn đi ra trước đài.

“Mệnh Tộcvẫnluôn mưu đồnămLinh Tháp.” Đan Diểu nói đến đây liền ngừng.

Đan Thần nhẹ hít một hơi, nói: “Đan Tháp cùng Bạch gia, Lăng gia đều khôngdễđắc tội, tạm thờicứchờ xemsao.” Nếu Đan Tháp đã bị Mệnh Tộc cầm giữ, quả thực là… khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu như thật là như vậy, chuyện đó cũng không phải Đan Cốc bọn họ quản nổi.

https://thuviensach.vn

“MàMộ Thầncũngthậtlàlòng dạ hiểm độc,vậy mà lại luyện hết đại môn trongbí cảnh.” Đan Diểu chua chua nói.

Đan Thần vô cùng hâm mộ nói: “Nguyên liệu củađại môn kiaxác thực bất phàm.Lăng Xuyên tiền bối còn luyện chế rađượcCửuThừaĐỉnhtrongbí cảnh,hìnhnhưnguyên liệuchính là dùngnguyên liệu luyện ra từ đại môn.”

Đan Diểu cười khổ: “Vẫn luôn nghe nói Lăng Xuyên tiền bối là luyện khí sư bát cấp hậu kỳ, không nghĩ tớithật ralà cửu cấp, quả nhiên đáng sợ!”

Đan Thần gật đầu: “Ừ,màngươi phát hiện không, Mộ Thần dùng luyện phápphân giảikhông giống nhưcủaLăng gia.”

Đan Diểu bất đắc dĩ nhìn Đan Thần một lúc lâu, nói: “Lời này khôngnênnói bậy.”

… …

Bạch gia.

“Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?” Mộ Thần thấy Diệp Thạch tức giận, liền hỏi.

“Đan Đỉnh Các cùng Đan Cốc đều chọn không đếm xỉa đến,đúnglàuổng cứubọn họ.” Diệp Thạch hết sức bất mãn nói.

Mộ Thần cười cười, nói: “Trông cậy vào người khác chung quy không quá đáng tin.” Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể khiến người khác tự động quy phụ.

“Ta nghe nói luyện dược sư trong gia tộcđã rờiđigần hết?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy,một đám ngu ngốcđótên nào cũngngạomạn, ghét bỏ gia tộc đãi ngộ không tốt, còn nói chúng ta giết hại https://thuviensach.vn

luyện dược sư, thậtđúnglà không biếtnên nói gì, cũng không nhìnthử

xemchính mình có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ biếtnói là giỏi.”

Mộ Thần cho dù đã thành luyện dược sư bát cấp, vẫn là thực khiêm tốn, Diệp Thạch thầm nghĩ.

“Kỳ thật luyện dược sưcủaBạch gia trướcđó đãrờiđigần hết rồi, chính là gần đâycủaLăng giacũng rờikhông ít.” Diệp Thạch dừng một chút, có chút ủ rũ nói.

Mộ Thần khoanh tay, thong dong cười: “Đi rồicũngtốt, đi càng nhiều càng tốt.”

Diệp Thạch mở to mắt, oán trách trừng mắt nhìn Mộ Thần, “Mộ Thần, ngươi đang nóigìvậy!”

Mộ Thần cười giải thích với Diệp Thạch: “Ta tính từtrong nhữngluyện dược sưcủaBạch gia và Lăng chọn lựa vàingườitrọng điểm bồi dưỡng.Ban đầuluyện dược sưcủaBạch gia cùng Lăng giacó quánhiều, tinh lựccủata lại có hạn, sợ đãi ngộ khác biệtsẽlàm ngườikhácbất mãn, hiện tạiđã đi gần hết, chẳng phải là vừa lúcsao?”

Diệp Thạch nhẹ hít một hơi, nói: “Thế nhưng mà, có rất nhiều luyện dược sư lợi hạiđãđi rồi.”

Mộ Thần cười nhạo một tiếng, vô cùng châm chọc nói: “Bạch gia cùng Lăng gia có luyện dược sưnàolợi hại sao?Sao ta lạikhông biết?”

Diệp Thạch: “…” Bởi vì so với Mộ Thần, trình độ của đám luyện dược sư kia đều quá kém.

“Đều làđámgiá áo túi cơm, may màphẩm hạnhcủa mấy ngườilưu lại còncoi như được.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch: “…”

“Ha ha ha, Mộ Thần nói đúng, đều làmấy têngiá áo túi cơm, đi hết cũng khôngsao cả.” Lăng Trầm chắp tay sau lưng, cười đúng ở trên hành lang nói. Có một người như Mộ Thần là đủ so với hơn một trăm luyện dược sư thất cấp rồi.

“Thấtgia.” Diệp Thạch gọi một tiếng.

Nhìn Lăng Trầm đi vào, Diệp Thạch hỏi: “Thất gia, ta nghe nói Đan Thápđang làm rất dữ?”

Lăng Trầm không hề để bụng cười: “Không có việc gì, cũng không phải chỉ có Đan Tháplàcó luyện dược sư, huống chi nguyên thạch có thể sử

quỷ đẩy ma, có nguyên thạchrồicòn sợ mua không được đan dược sao?”

Lăng gia nuôi những luyện dược sư đó chính là chuẩn bị cho bất cứ

tình huống nào mà thôi, kỳ thật đan dược mà Lăng gia sử dụng, đại bộ phận vẫn là mua từ bên ngoài, Bạch gia cũng như thế.

Với lại Lăng Xuyên còn đưa trên trăm viên đan dược bát cấp về gia tộc, giá trị của những luyện dược sư Lăng gia kia còn không so bằng một phần mười đám đan dược này ấy!

…

Lăng Trầm biệt viện.

“Bát thúc, ngài đã tới.” Lăng Trầm tươi cười chào hỏi người trước mắt.

Khi Lăng Xuyên rời bí cảnh thì Lăng Mạch bị triệu về gia tộc luyện chế pháp khí, nên không có thời gian đón Lăng Xuyên vừa từ bí cảnh về.

https://thuviensach.vn

Quan hệ của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn được truyền về trong tộc, khiến cho sóng to gió lớn.

Nghe nói Lăng Mạch luyện chế xong pháp khí xuất quan, lúc biết được tin tức liền kích động nhảy nhót, còn mắng cái vị tộc lão lâm thời triệu ông về tộc mấy vạn lần.

Lăng Mạch gật đầu, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: “Ngươiđãgặp qua Bạch Diên Tinhkia,ngươixác định là người Lăng gia?”

Lăng Trầm gật đầu: “Vâng, ta xác định.Huyết mạch Lăng gia trên người Bạch Diên Tinhcũng rất nồngđậm.”

Lăng Mạch vui vẻ gật đầu: “Tốt,rấttốt.”

“Thập Thất đệ hẳn là đã sớm biết.Bát thúc,giờngài không cần sầuchuyệnThập Thất đệnữa rồi, Thập Thất đệ đềuđãcó tằng tôn, Bạch Thần Tinhchả coi là gì cả! Hắn chỉ là vãn bốicủaThập Thất đệ, thấy Thập Thất đệ

còn phải tất cung tất kính tiếng kêumột tiếngnhạc phụ đâu.” Lăng Trầm vui sướng nói.

Lăng Trầm âm thầm nghĩ, Lăng Xuyên nhất định đã sớm biết Khúc Khôn cùng hắn có quan hệ, khó trách cho dù Khúc Khôn mắng hắn như

vậy, Thập Thất đệ vẫn là vẻ mặt ngươi mắng chửi đi, ta chính là thiếu mắng.

Thập Thất đệ cũng thật quá đáng, chuyện lớn như vậy cũng không chia sẻ với mình.

“…Nếu nhưngươi vẫnkhông bỏ xuống được, có thể trướctiênnạp thiếp,Thập Bátđệ đềuđãcó hơn mườiđứacon trai,vậy màngươi vẫn cô đơn mộtmình, chẳng lẽ ngươi không hâm mộ…” Nghĩ đến trước đó mình khuyên Lăng Xuyên nạp thiếp, Lăng Trầm bỗng cảm thấy mình đúng là https://thuviensach.vn

ngu ngốc, người ta chính là đã tìm được lão bà, vậy mà mình lại khuyên hắn đi nạp thiếp.

Thập Thất đệ lúc ấy trả lời hắn như vầy, “Thập Bátđệ có nhi tửthì sao, nóikhông chừng tađềusắpcó tằng tônrồi ấy.”

Lúc ấy Lăng Xuyên nói lời này, Lăng Trầm còn tưởng rằng Lăng Xuyên đang nằm mơ giữa ban ngày, kết quả… Người ta bây giờ thực sự có tằng tôn! Lại còn là hai cái! Cái gọi là sóng sau đè sóng trước, đại khái chính là như vậy.

Thập Thất đệ quả là vô liêm sỉ, chuyện tốt như vậy chỉ biết tự mình vụng trộm vui vẻ, một người vui không bằng nhiều người vui nha!

“Quan hệcủaKhúc Khôn cùng Thập Thất đệcủa ngươithế nào? Khúc Khôncóthích Thập Thất đệcủangươikhông?” Lăng Mạch hỏi.

Lăng Trầm cười, uyển chuyển nói: “Thập Thất đệ như vậy, người bình thường đều sẽ thích!” Chỉ tiếc, Khúc Khôn không phải là người bình thường!

“Vậy thìtốt. Khôngphảilà ta nói ngoa, Thập Thất đệcủangươi từ nhỏ

đến lớnđều đượcmọingười hoan nghênh, mỹ nữhaysong nhivừa nhìn thấyđều luyến tiếc dời mắt.” Lăng Mạch vừa lòng gật đầu nói.

Lăng Trầm: “…” Đáng tiếc, Khúc Khôn không giống những người đó!

Khúc Khôn hận không thể làm thịt Thập Thất đệ ấy chứ, Thập Thất đệ

thì lại cả ngày một bộ tình si đáng chém ngàn đao.

Nghĩ đến lúc trước mình nói bậy Khúc Khôn trước mặt Lăng Xuyên, Lăng Trầm đã cảm thấy mình đúng là một chày gỗ, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đánh, hắn chen vào làm cái gì?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

342. Chương 342

“Lại nói tiếp,lúc trướcDiên Tinh đến ngươicònbàn lâu như vậy, ngươicũngkhông phát hiện cái gì không ổn?” Lăng Mạch sắc mặt không tốt hỏi Lăng Trầm.

Lăng Trầm: “…” Đây là muốn thu xong tính sổ? Hắn vô tội a!

Không ổn? Hắn có thể phát hiện gì không ổn được đây! Bạch Diên Tinh là từ nước ngoài tới, tinh thông lại là trận pháp, nếu như Diên Tinh tinh thông luyện khí, hắn có lẽ còn sẽ miên man suy nghĩ một chút.

Thế nhưng, Bạch Diên Tinh tinh thông chính là trận pháp, là trận pháp đó! Căn bản là xa đến bắn tên lửa cũng không tới!

Tuy rằng lúc Bạch Diên Tinh trở lại Bạch gia, trong lòng hắn còn từng âm thầm nghĩ, Bạch gia tự dưng nhặt được một thiên tài, vận khí thật tốt, nếu Bạch Diên Tinh là người Lăng gia thì tốt rồi. Nhưng dù hắn có nằm mơ

cũng không nghĩ tới Bạch Diên Tinh sẽ thật sự nhấc lên quan hệ với Lăng gia a!

“Nếu nhưngươi trướckhiBạch Thần Tinh nhận ra Diên Tinh là con của hắnmàphát hiệnraBạch Diên Tinh làngườiLăng gia thì tốt rồi.” Lăng Mạch có chút tiếc nuối nói.

Lăng Trầm: “…” Loại chuyện không thể tưởng tượng này mà hắn có thể nghĩ đến, vậy hắn có thể đổi nghề đi xem bói luôn rồi.

https://thuviensach.vn

“Ngươi là võ tônđó!Phát động một chút cảm ứng huyết mạch với Diên Tinhlàcó thể phát hiện không ổnrồi,sao ngươikhông thểcótâmmột chút chứ?” Lăng Mạch nói.

Lăng Trầm: “…” Điều này có thể trách hắn sao? Tuy rằng tu vi đến võ tôn có thể phát động cảm ứng huyết mạch, nhưng cảm ứng huyết mạch cũng rất hao tâm tổn sức.

Vô duyên vô cớ lại phát động cảm ứng huyết mạch với một trận pháp sư từ nước ngoài, hắn có bệnh mới làm!

Tuy rằng trong lòng vô cùng không cho là đúng, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lăng Trầm bồi khuôn mặt tươi cười nói: “Cũng maythượng thiên có mắt,bây giờmột nhàđãđoàn viên. Bát thúcà, hiện tại khôngphảicũng không kém sao?”

Lăng Mạch nhất thời giận dữ, “Không kém?Sao lại không kém?

Nếungươi sớm một chútnhận raycải danh,thì giờ ykhôngphảihọ Bạch, mà là họLăng.Hiện tại Diên Tinh chạy đến trong ổ sói Bạch gia kia, sợ là không dễ ra được.”

Lăng Trầm cúi đầu thầm nghĩ, Bạch gia sao lại thành ổ sói rồi, nào có khoa trương như vậy.

“Ta nghe nói Diên Tinh sinhra haihài tử,tênMộ Tử HàmvàMộ Tử

Dục?” Lăng Mạch hỏi.

Lăng Trầm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Cũng tốt, họ Mộvậy, Bạch gia cùng Lăng gia aicũngđừnghòngchiếm tiện nghi.” Lăng Mạch vuốt cằm nói.

“Bát thúc, hai bảo bảo kiarấtđáng yêu, thiên phú tu luyện cũng rất tốt, trời sinhđã cóthần lực.” Lăng Trầm mỉm cười nói.

https://thuviensach.vn

Lăng Mạch gật đầu: “Chờ lớn một chút là có thể mang về Lăng gia nhìn xem có thiên phú luyện khí hay không, nghe nóithiên phú luyện khí Mộ Thầnrấtkhông tồi.Đúng rồi, ngươicó gặp đượcKhúc Tâm Dươngchưa?”

“Có gặp được, thân thểykhông tốtlắm, còn làmộtvõ giả.” Lăng Trầm nhíu mày nói. Bạch Thần Tinh là một võ thánh, sống mấy ngàn tuổi không thành vấn đề, nếu Khúc Tâm Dương vẫn luôn là võ giả, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu.

Lăng Mạch trầm mặc một lúc lâu, nhẹ hít một hơi nói: “Khúc Tâm Dương như vậy, chỉ sợ Thập Thất đệcủangươisẽ rấtlo lắng.”

… …

Bạch gia.

“Mẫu phụ!” Nhìn thấy Khúc Tâm Dương được Bạch Thần Tinh đỡ ra ngoài, trên mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ nồng đậm quyến luyến.

“Mẫu phụ hôm nay khá hơn chút nào không?” Diệp Thạch tiến lên hỏi.

Khúc Tâm Dương ôn hòa cười: “Tốt hơn nhiềurồi.”

“Hai người tán gẫuđi, ta đi lấychútđiểmtâm.” Bạch Thần Tinh cười cười nói với Diệp Thạch cùng Khúc Tâm Dương.

Chẳng biết tại sao, Diệp Thạch từ trong nụ cười của Bạch Thần Tinh nhìn ra mấy phần cô đơn.

Đại Bảo, Tiểu Bảo nhắm mắt theo đuôi Diệp Thạch, tuy rằng hai đứa nhỏ này vẫn là tiểu bất điểm, nhưng đã có thể đi thực ổn, thậm chí còn có thể chạy.

Hai tiểu quỷ rất không an phận, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm.

https://thuviensach.vn

Lần trước Diệp Thạch vừa phân tâm, Đại Bảo Tiểu Bảo liền chạy mất dạng, Diệp Thạch gấp tới mức thiếu chút nữa khóc lên.

Tìm một vòng, Diệp Thạch phát hiện hai tiểu quỷ này thế nhưng lại chạy đến trù phòng trong Bạch gia, hai tiểu quỷ còn không chưa cao bằng cái ghế, y y nha nha ở trong trù phòng muốn uống rượu.

Về thân phận của Đại Bảo và Tiểu Bảo, Bạch gia không ai không biết, hai tiểu tổ tông đột nhiên xuất hiện, người trong phòng bếp như lâm đại địch, đương nhiên cũng không có ai dám không biết sống chết cho hai đứa nhỏ uống rượu.

Đại Bảo thấy người trong phòng bếp không chịu, nhất thời trợn mắt lên, cho người trong phòng bếp một chút “nhan sắc”.

Đại Bảo lập tức chạy về phía cái bàn, người trong phòng bếp không thể ngăn trở, cho rằng Đại Bảo không uống được rượu liền muốn đụng đầu tự sát, lúc này liền dọa khóc gọi thần linh ơi.

Kết quả Đại Bảo một đầu đụng qua, đập vỡ cái bàn chia năm xẻ bảy, sau khi đụng xong còn cười hihi với đám người trong phòng bếp, dọa mấy vị linh đầu bếp hồn phi phách tán.

Tiểu Bảo cắn ngón tay, thấy Đại Bảo đụng chơi rất vui, liền cũng hướng về phía một cái bàn khác đụng qua, lại bị Diệp Thạch đã đuổi tới ngăn cản được.

Sợ Đại Bảo Tiểu Bảo nơi nơi chạy loạn, Lăng Xuyên liền luyện chế

một cái Tử Mẫu Hoàn, Đại Bảo và Tiểu Bảo mang theo Tử Hoàn, liền không thể rời khỏi người mang theo Mẫu Hoàn ngoài bảy mét.

…

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, than thở nói: “Mẫu phụ, ngài đốivớiphụ thân thậtlãnh đạm, ngài vẫn không bỏ xuống được sao?”

Khúc Tâm Dương cười khổ nói: “Không có,chuyệnnăm đó đều làđịnhmệnh. Ta biết hắn cũng không chịu nổi, thân phận hắn như vậymà vẫn chịuđợi ta nhiều năm,hắncũng không dễ dàng, chỉ là…”

Khúc Tâm Dương buông mắt, tư chất tu luyện của y không tốt, có thể

cả đời đều chỉ là võ giả. Với lại còn từng nằm nhiều năm như hoạt tử nhân, thân thể càng kém. Khúc Tâm Dương cũng không biết mình còn có thể

sống mấy năm, Bạch Thần Tinh là võ thánh, hắn còn có ngàn năm vạn năm, y thật sự không muốn tạo nhiều ràng buộc cho hắn.

Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, đưa qua một chai đan dược, nói:

“Mẫu phụ,đây làĐịnhNhanĐan, hiện tại ngàinhìn non trẻ hơnphụ

thânrấtnhiều,sau khiănxongđan dược, về sau phụ thân thành lão nhân, ngài vẫncòntrẻ trung.”

Khúc Tâm Dương cười cười, không có từ chối ý tốt của Diệp Thạch.

“Mộ Thần đâu?” Khúc Tâm Dương hỏi.

“Bị ông ngoại gọi đi rồi.” Diệp Thạch nói.

Tay Khúc Tâm Dương không tự chủ được siết chặt lại, hỏi: “Là Khúc ông ngoạicủangươi,haylà Lăng ông ngoại?”

“Là Lăng ông ngoại.” Diệp Thạch nói.

Trong mắt Khúc Tâm Dương xẹt qua vài phần mê mang,“Là Lăng ông ngoạicủa ngươi à...”

“Mẫu phụ làm sao vậy?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Khúc Tâm Dương lắc lắc đầu: “Không có việc gì.” Ánh mắt Lăng Xuyên nhìn y rất kỳ quái, khiến Khúc Tâm Dương nhịn không được mà nghĩ nhiều. “Lăng ông ngoạicủa ngươicó phải không quá thích takhông?”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, nói:“Mẫu phụ, saongàicó thểnghĩnhư vậy?

Ông ngoại sao lại không thích ngài.Ông ngoại hiện tại chỉ có một con trailà ngài thôi!”

Khúc Tâm Dương cười khổ: “Hoặc có lẽ là ta nghĩ nhiều.” Chỉ là từ

sau khi Lăng Xuyên gặp qua y một lần thì hình như vẫn luôn trốn tránh y, khiến Khúc Tâm Dương nhịn không được mà miên man suy nghĩ.

“Đúng rồi, Đại BảovàTiểu Bảo đều là võ sư?” Khúc Tâm Dương hỏi.

Diệp Thạch gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Khúc Tâm Dương cười: “Thật tốt,mạnh hơnta nhiều.”

Diệp Thạch nhìn Khúc Tâm Dương, nói: “Mẫu phụ, Mộ Thần là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ,cho dùtư chất của ngài không tốt,thìcũng sẽ có biện pháp.Không chừng còncó thểkhiến ngàithành võ tônluôn ấy.”

Khúc Tâm Dương bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười khẽ một chút, trở thành võ tôn nào có dễ dàng như vậy! Những người Bạch gia tư chất xuất chúng kia trở thành võ hoàng đã không tồi rồi, y lại còn đã qua thời gian tu luyện tốt nhất, có thể trở thành võ linh là đã không tồi.

… …

“Các ngươi tớirồi.” Lăng Xuyên nhìn Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh, có chút thất hồn lạc phách nói.

Mộ Thần nhìn Lăng Xuyên, có chút hồ nghi hỏi: “Ông ngoại, ngài có tâm sự sao?”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên tại trong mắt Mộ Thần luôn là bộ dáng định liệu trước, thần thái phi dương. Nhưng Lăng Xuyên giờ phút này buồn bã thất vọng, khiến Mộ Thần cảm thấy có chút xa lạ.

Lăng Xuyên liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, hỏi: “Ngươi đã nhìn ra?”

Mộ Thần gật đầu: “Vâng.” Từ sau khi Lăng Xuyên gặp Khúc Tâm Dương, thần sắc liền khác đi.

“Nhạc phụ, ngàiđanglo lắngvềTâm Dương?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Lăng Xuyên lại nhìn về phía Mộ Thần, hỏi: “Ngươitừng xem xét vềnhạc phụ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Mộ Thần cắn răng nói: “Người thường tu vi còn có thể dùng linh dược, dựa vào tẩy tinh phạt tủymà đẩylên.Nhưng thân thể nhạcquá mứchư

yếu,nếudungsaiđan dược thì chỉ sợ sẽ xảy ravấn đề. Hơn nữa, ta cảm thấy bên trong huyết mạchcủanhạc phụ giống như có chútthứcổ quáinào đó, thứ

này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đốivớitư chấtcủanhạc phụ.”

Bạch Thần Tinh cúi đầu, nghe được lời Mộ Thần nói, lập tức run rẩy.

Tâm Dương tuy rằng cứu về rồi, nhưng thân thể lại quá yếu, lại chỉ có tu vi võ giả, chỉ sợ…

Lăng Xuyên siết chặt tay, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ: “Tâm Dương biến thành như vậy, đều là lỗi của ta!”

Mộ Thần cùng Bạch Thần Tinh không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt hai người đều hiện lên vài phần khó hiểu.

Lăng Xuyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Năm đó taởtrong bí cảnh trúngTuyệt Mệnh Xà Độc,may mà cóAKhôn. Sau này ta cho rằng độcđãgiải, hết thảy đều kết thúc.”

https://thuviensach.vn

“Nhưng mà,khinhìn thấy Tâm Dương, ta mới biết được, độc kia…”

Lăng Xuyên siết chặt tay, ngẹn ngào nói.

Bạch Thần Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vang nói:

“Độckiachuyển vào trong cơ thể Tâm Dương?”

Lăng Xuyên nhắm mắt lại, trầm trọng gật đầu.

Mộ Thần cau mày, hắn đã nói mà, Khúc Tâm Dương có huyết thống tốt như vậy, tư chất cũng không thể quá kém được, rõ ràng tư chất của Khúc Khôn cùng Lăng Xuyên đều cực kỳ nghịch thiên, tư chất Diệp Thạch cũng rất tốt, thì ra mấu chốt là ở trong này. Nếu tìm được mấu chốt, liền dễ

đúng bệnh hốt thuốc rồi.

“Ta hiểurồi, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.” Mộ Thần nói.

Lăng Xuyên mãnh liệt nhìn Mộ Thần: “Ngươi có thể giải quyết?”

“Ông ngoại, ta là người sắp trở thành luyện dược sư cửu cấpđó nha!Đã biết được trúng độcnào rồi, nghiên cứuthêmmột chútnữa thìta nghĩ hẳn là sẽ

có biện pháp.” Mộ Thần nói.

Lăng Xuyên sửng sốt một chút: “Đúng vậy! Tasao lạikhông nghĩ

tớinhỉ!”

Tuyệt Mệnh Xà Độc tuy rằng được xưng khó giải, nhưng này cũng là nhằm vào luyện dược sư phổ thông mà thôi, Mộ Thần đã là luyện dược sư

bát cấp hậu kỳ, tất nhiên là không giống.

Mộ Thần cười cười, nói: “Là do ông ngoại quan tâmnhiềusẽ bị loạn.

Ông ngoại, ngàinên đi gặp Khúc nhạc phụ nhiều, ngươi không lộ diện như

vậy,hẳn là Khúc nhạc phụrấtthất vọng.”

https://thuviensach.vn

Khúc Tâm Dương từ nhỏ không có phụ thân, chỉ sợ ở đáy lòng cũng như Diệp Thạch, đối với tình thương của phụ thân tràn ngập khát cầu.

Lăng Xuyên cười khổ, vừa phát hiện Khúc Tâm Dương trúng độc, Lăng Xuyên liền có một cỗ cảm giác tội lỗi trầm trọng, cảm thấy thực xin lỗi Khúc Tâm Dương, thế cho nên… Quả là quan tâm nhiều sẽ bị loạn mà!

“Nếu như có thểcóđược Tuyệt Mệnh Xà Độcđểnghiên cứu, ta tin tưởng có thể làm ít công nhiều.” Mộ Thần nói.

Bạch Thần Tinh vội nói: “Hình như độc này trong tộc có ngườigiữ, ta lập tức đi tìm.”

Mộ Thần gật đầu:“Tốt.”

“Nếu độc giảiđược, vậy tư chấtcủaTâm Dương sẽ như thế nào?” Bạch Thần Tinh thăm dò hỏi.

Mộ Thần châm chước nói: “Ta nghĩkhiđộc giảixong, tư chấtcủanhạc phụcó thểsẽkhôi phục đến trình độbảy phần nguyên lai,tìnhtrạng thân thể

cũng có thể cải thiện không ít.”

Bạch Thần Tinh vui sướng nói, “Nếu là như thế thì tốt quá.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

343. Chương 343

Chuyện trong thân thể Khúc Tâm Dương lưu lại Tuyệt Mệnh Xà Độc cuối cùng vẫn truyền vào trong tai Khúc Khôn.

Khúc Khôn hết sức phẫn uất mà đi vòng vòng, tức giận nói: “Ta nói tên Lăng Xuyên kia gần đây yên tĩnh không ít, cũngtrở nên…” thanh tâm quả dục, “Ta còntưởng rằnghắn đổi tính,thì ralà có tật giật mình, cáitênnàyđáng đem đi chémngàn đao.”

Khúc Tâm Dương bất đắc dĩ mà nhìn Khúc Khôn: “Kỳ thật phụ thân cũngkhông cố ý.”

“Không cố ý, đây là một câukhông cố ý làcó thể bỏ qua sao? Đại Bảo, Tiểu Bảo, về sau nhìn thấy tên khốn kiếp Lăng Xuyên kia, các ngươi liền đi lên cắn hắn, cắn chết hắn.” Khúc Khôn tức giận nói.

Diệp Thạch nhíu mày có chút không đồng ý: “Ông ngoại, thịt Lăng ông ngoại rấtcứng, Đại Bảo, Tiểu Bảo gặm khôngđược.” Nói không chừng còn sẽ gãy răng.

Khúc Khôn chắp tay sau lưng, ý vị sâu sa mà nói: “Đây chính là thịt võ thánh, tấtnhiênlàkhôngdễcắn, nhưngnếuthậtsự cắn được mộtmiếng, đây tuyệt đối là nguyên khí nồng đậm, so đại bổ đan còn bổ hơn.”

Diệp Thạch gật đầu đồng ý: “Khá là đúng.” Máu võ thánh! Thịt!

Xương cốt! Tất cả đều là thứ tốt hết.

https://thuviensach.vn

Khúc Tâm Dương: “…”

Đại Bảo, Tiểu Bảo ngửa đầu, ánh mắt lóe sáng, có chút mờ mịt mà nghe hai người nói chuyện.

Khúc Tâm Dương bất đắc dĩ thở dài: “Mẫu phụ, ngài không cần như

vậy.”

Khúc Khôn không cao hứng liếc mắt trừng Khúc Tâm Dương: “Ngươi trước kia gọi talà phụ thân.” Mẫu phụ là cái quỷ gì?

Khúc Tâm Dương vô tội nhìn Khúc Khôn: “Khi đóngài nói cho ta biết, ngài làphụ thânta, mẫu thân chạy theo người khác,nhưng rõ ràngkhông phải như thế…” Phụ thân Lăng Xuyên nhiều năm như vậy vẫn luôn cô độc tìm mẫu phụ cơ mà.

Kỳ thật lúc trước Khúc Tâm Dương đã cảm thấy có chút kỳ quái, Khúc Khôn ở nước ngoài cũng được coi là cao thủ số một, mẫu thân của mình sao lại không mọc mắt mà chạy theo người khác?

Khúc Khôn nhìn sắc mặt cổ quái của Khúc Tâm Dương, cảnh giác hỏi:

“Têncầm thúkia nói vớingươi cái gì? Hắn miệng đầylờinói dối, không thể

tin.”

Khúc Tâm Dương xấu hổ cười, nhỏ giọng nói: “Phụ thân nói ngài bội tình bạc nghĩa…” Vừa xuống giường liền không nhận người. Khúc Tâm Dương nhìn sắc mặt Khúc Khôn khá là khó coi, nửa câu sau liền không nói ra khỏi miệng.

“Hắnsaokhôngđichết đi.” Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi nói.

Khúc Tâm Dương: “…” Chuyện năm đó, sự thật là phụ thân Lăng Xuyên dục hỏa đốt người liền đè mẫu phụ Khúc Khôn, sau khi mẫu phụ

ngủ với phụ thân, một câu cũng chưa nói liền chuồn mất.

https://thuviensach.vn

Cái câu ‘bội tình bạc nghĩa’ này dùng có chút quá, nhưng quả thật là mẫu phụ bỏ chạy, thế nên cũng coi như liên quan một chút.

“Ngươicáchphụ thân ngươi xa một chút, hắn chính làtêncầm thú, bại hoại.” Khúc Khôn tức giận nhìn Khúc Tâm Dương mà nói.

Khúc Tâm Dương trầm mặc một hồi, nói: “Kỳ thậtphụ thân rất tốt.”

Khúc Khôn: “…” Sao hắn lại sinh ra một đứa con không có mắt như

vậy.

“Hắncóchỗ nào tốt? Ra vẻ đạo mạo, trong ngoài không đồng nhất, ti bỉ

vô sỉ, ỷ thế hiếp người…” Khúc Khôn càng nói càng kích động.

Khúc Tâm Dương xấu hổ cười: “Phụ thân nói, hắn đối mặtvớinhững người khác đều có thể lãnh tĩnh đối đãi,nhưngngài là ngoại lệ,vừagặp được ngài, hắn liền khócó thểtự điều khiển.”

Khúc Khôn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, khi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hung quang.”Tađâylà tạobao nhiêuđại nghiệt mới để cho hắn ngoại lệ đối đãi như thế.”

Khúc Tâm Dương: “…”

… …

Bạch Thần Tinh từ hành lang đi ra, nói với Khúc Khôn: “Nhạc phụ, Tâm Dương nênngâmdược dụcrồi.”

Khúc Khôn gật đầu, nhìn Khúc Tâm Dương, “Đi thôi.”

Khúc Tâm Dương gật đầu, đứng lên.

Bạch Thần Tinh vươn tay bắt lấy tay Khúc Tâm Dương, Khúc Tâm Dương dịu ngoan nhẹ nhàng nắm lại. Diệp Thạch nhìn theo hai người, cảm https://thuviensach.vn

thấy bóng dáng hai người vô cùng hài hòa.

Khúc Khôn nhìn theo bóng dáng Khúc Tâm Dương cùng Bạch Thần Tinh, sắc mặt dịu đi một chút.

“Mộ Thần xứng dược tề rất hữu dụng, mẫu phụ nói tốc độ hấp thu nguyên khí sovớitrước nhanhhơnrất nhiềulần.” Diệp Thạch bảo.

Mộ Thần nói thân thể mẫu phụ yếu, một phần nguyên nhân lớn là bởi vì trong cơ thể chứa độc tố trầm tích gây nên, một khi độc giải thì thân thể

mẫu phụ cũng có thể theo đó mà tốt lên, dù sao tư chất của mẫu phụ vốn là vô cùng tốt.

Chỉ cần thân thể mẫu phụ chuyển biến tốt đẹp, Mộ Thần tuy không chắc có thể đưa luôn mẫu phụ lên võ tôn, nhưng lên võ tông thì vẫn dư dả.

“Cái tên hại ngườiLăng Xuyênkiachẳng những hại mẫu phụ ngươi, còn hạicảngươi.” Khúc Khôn hết sức chán ghét nói.

Trên thực tế, chẳng những trong cơ thể Khúc Tâm Dương có độc tố

trầm tích, cả trong cơ thể Diệp Thạch cũng tồn tại độc tố biến dị của Tuyệt Mệnh Xà Độc, nhưng may mà phân lượng độc tề trong cơ thể Diệp Thạch cực ít, ảnh hưởng cũng không lớn.

Diệp Thạch cúi đầu âm thầm nghĩ, tuy rằng thân thể mẫu phụ có vấn đề đúng là không thoát khỏi liên quan tới Lăng ông ngoại, nhưng Lăng ông ngoại cũng là người bị hại nha,.Hơn nữa, không có Lăng ông ngoại, sẽ

không có mẫu phụ.

Khúc Khôn nhìn Diệp Thạch: “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

Diệp Thạch sợ run, nhe răng cười với Khúc Khôn: “Tađangsuy nghĩ, ông ngoại, ngài nóiquảthực có đạo lý, Lăng ông ngoại chính làcặn bã, bại hoại.”

https://thuviensach.vn

Đại Bảo, Tiểu Bảo bình tĩnh ngồi dưới đất, nghe Khúc Khôn cùng Diệp Thạch nói chuyện.

Khúc Khôn gật đầu đồng ý: “Mẫu phụ ngươicó hơingungốc một tí, bất quá cuối cùngcũngcòn ngươi là đầu óc thanh tỉnh.”

Cách đó không xa, Lăng Trầm liếc mắt nhìn Lăng Xuyên một cái, có chút đồng tình: “Thập Thất đệ, Khúc Khôn đối với ngươicóoán niệm thựcsâu nha!”

Sắc mặt Lăng Xuyên có chút tối tăm, “Làdota không tốt.”

Phát hiện thân thể Khúc Tâm Dương có vấn đề, lại có liên qua tới hắn, Lăng Xuyên liền có chút áp lực, đối với Khúc Khôn cũng thu liễm vài phần.

Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên sắc mặt ảm đạm, ở trong lòng bất đắc dĩ

thở dài, năm đó người kê đơn cho Lăng Xuyên đã sớm bị giết, hiện giờ lại đi tranh luận khi đó ai đúng ai sai, dĩ nhiên đã có chút chậm.

Lăng Xuyên, Lăng Trầm đi ra, Khúc Khôn nhìn thấy hai người, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua chỗ khác.

… …

“Diên Tinh, mẫu phụ ngươi tốt hơn nhiềurồichứ?”Lăng Xuyên đối với Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch gật đầu nói:“Mộ Thần nóingâm thêm vài lần nữa là được, độc tố trong thân thể mẫu phụcũng gần thanh lọchết rồi.”

Lăng Xuyên nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy thì tốt, vậy thìtốt.”

Khúc Khôn hung ác nhìn Lăng Xuyên, mở miệng quở trách: “Đều là ngươi tạo nghiệt.”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên cô đơn cười: “Là ta không tốt.”

Khúc Khôn nhìn vẻ mặt Lăng Xuyên đều là ‘lỗi của ta’, giận run cả

người.

Lúc Lăng Xuyên vô sỉ, Khúc Khôn chán ghét; lúc Lăng Xuyên chân thành nhận sai, Khúc Khôn vẫn là chán ghét. Khúc Khôn thầm nghĩ, Lăng Xuyên quả nhiên là cái tên đáng ghét.

Lăng Xuyên thấy Khúc Khôn vẻ mặt phiền chán, cũng không để ý, quay qua hỏi Diệp Thạch: “Thạch Đầu,TửMẫuHoàn dùngcó tốt không?”

Diệp Thạch nói: “Dùngrấttốt, cám ơn Lăng ông ngoại.”

Lăng Xuyên bế Đại Bảo lên, kiểm tra một chút, “Rấttốt, không cóbị

thương tớiđầu.” Lăng Xuyên thầm nghĩ, thân thể tôn tử nhà mình thật đúng là cường tráng.

Nghe nói Đại Bảo lấy đầu đụng nát bàn bếp, lông tóc vô thương, lúc ấy linh đầu bếp nhìn thấy Đại Bảo đụng đầu, liền dọa tới mức chân mềm nhũn, có một người còn lập tức ngã bệnh, lá gan thật nhỏ.

“Đại Bảo Tiểu Bảothích đụngđầu tất cả đều là ngươi làm hại.” Khúc Khôn hung tợn nhìn Lăng Xuyên nói.

Lăng Xuyên: “…” Đại Bảo Tiểu Bảo thích đụng đầu, đó đều là do Thạch Đầu dạy, liên quan gì tới hắn?!

“Lăng giacác ngươi đều có bệnh, thích đem mình phóng tới tronglòluyện, Đại Bảo Tiểu Bảo chính là bởi vì di truyền Lăng gia các ngươi mớinhư vậy.” Khúc Khôn giọng căm hận.

Lăng Trầm nhíu mày, nhịn không được mở miệng, nói: “Thập Thất đệ

muội,có thểlàngươi hiểu lầm đốivớiLuyện Thân Vi KhícủaLăng gia chúng https://thuviensach.vn

ta …”

Khúc Khôn nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi mớilà đệ muội!!!!”

Lăng Trầm liếc mắt nhìn Lăng Xuyên một cái, miễn cưỡng cười, tiếp tục nói: “Luyện Thân Vi KhícủaLăng gia cũng không phải là aicũngcó thể

tu luyện, chỉ có dòng chính Lăng giamới có thểhọc,nhưngcũng không phảitất cảdòng chính đều có thể học,phảithông qua Lăng gia kiểm tra thân thể, thân thểphảiđạt tiêu chuẩnmớicó thể tu luyệnđược.”

Khúc Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tràn đầy châm chọc mà nói: “Ha,người Lăng gia các ngươi muốn tìm chết, cònphảixem trướccoicóđủtư cáchđichếtkhông, Lăng gia các ngươi thậtđúng làbiến thái.”

Lăng Trầm vô tội trừng mắt nhìn, thầm nghĩ Lăng gia bọn họ sao lại thành biến thái rồi? Luyện Trận Nhập Thể của Bạch gia cùng Luyện Thân Vi Khí của Lăng gia cũng không kém bao nhiêu mà sao không nói?

“Luyện Thân Vi KhícủaLăng gia chính là thứ tốt,sau khitu luyện chẳng những tu vi tiến cảnhnhanh chóng hơnnhững người khác,lạikhông cần lo lắng căn cơ bất ổn, còn có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, nghênh đón lôi kiếp cũng là hoàn toàn không cần sầunha.” Lăng Trầm đặc biệt kiêu ngạo nói.

Khúc Khôn khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Trầm một phen, nói: “Nhìn ngươitrông cũng như mộtnhân tài, thực lực cũng không tồi, ngươi hẳn là cũng học Luyện Thân Vi Khí?”

Lăng Trầm gật đầu, vô cùng khiêm tốn nói: “Đúng thế, ta may mắn đạt tới tiêu chuẩn học tập Luyện Thân Vi Khí,nhưng lạihọc không tốtlắm.”

“Thậtkhông biết xấu hổ, ta biếtngay mà, mèo khen mèo dài đuôiha!”

Khúc Khôn nói.

https://thuviensach.vn

Lăng Trầm: “…” Hắn chỉ luận chuyện thôi mà!

Khúc Khôn liếc mắt nhìn Lăng Xuyên một cái, mắng:

“Quảnhiênkhôngphảingười một nhàthìkhông tiếnchung cửa, không biết xấu hổgiống nhau.”

Lăng Xuyên: “…”

Lăng Trầm: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

344. Chương 344

Bạch gia, trong một gian truyền công đường.

Mộ Thần ngồi phía trên đâu vào đấy giảng giải phương pháp luyện đan, một đám luyện dược sư phía dưới thì hết sức chuyên chú nghe, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng khát cầu.

Đại bộ phận luyện dược sư thường không thiếu nguyên thạch, thiếu nhất chính là đan thuật truyền thừa.

Luyện dược sư phần lớn đều quý trọng thứ của mình, cho dù có là sư

đồ thì cũng sẽ không dốc túi dạy tri thức luyện đan của chính mình cho đồ

đệ.

Cái gọi là dạy được đồ đệ, chết đói sư phụ, tại một giới này đồng dạng áp dụng.

Vì thế có một luyện dược sư bát cấp dốc lòng giảng bài, không hề bảo lưu giải đáp nghi hoặc, là những gì những luyện dược sư đang ngồi đây có tưởng cũng không dám tưởng.

Mộ Thần đã sắp bước vào luyện dược sư cửu cấp, giảng giải một ít tri thức luyện đan thất cấp, xác thực có chút đại tài tiểu dụng.

Trong mắt rất nhiều luyện dược sư thất cấp, tri thức luyện đan thâm thuý huyền ảo, khó có thể lý giải, đối với Mộ Thần mà nói lại dễ hiểu vô https://thuviensach.vn

cùng.

Mộ Thần giảng giải kéo tơ lột kén, đâu ra đó, khiến người ta tỉnh ngộ, dưới một chúng luyện dược sư, sợ hãi than liên tục, một đám nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ một câu nào của Mộ Thần.

Mộ Thần giảng giải hai canh giờ luyện đan thuật cho một đám luyện dược sư xong, rồi cho mấy luyện dược sư này một canh giờ để tự do hỏi.

Các luyện dược sư đặt câu hỏi đại đồng tiểu dị, Mộ Thần bình thường giải quyết vấn đề của một luyện dược sư, những người khác cũng có thể từ

đó được lợi.

Ba canh giờ sau, các luyện dược sư tràn đầy ý do chưa hết từ trong truyền công đường đi ra.

“Mộ thiếu thật là quá kinh người, ta nghĩ tađãcó thể thử luyện chế đan dược thất cấp hậu kỳrồi.” Hoàng Thành Phong vuốt râu mép, thần tình kích động nói.

Hoàng Thành Phong là luyện dược sư thất cấp trung kỳ, luyện đan thuật ở trong một đám luyện dược sư mà Bạch gia mời chào cũng coi như

cầm cờ đi trước.

Từ khi quan hệ của Bạch gia cùng Đan Tháp bắt đầu đối lập, liền không ngừng có người lại đây đào góc tường, đề xuất điều kiện một lần so một lần cao hơn.

Hoàng Thành Phong cảm thấy Bạch gia đãi ngộ không kém, hắn lại từng chịu nhân tình của một trưởng lão Bạch gia, nên vẫn luôn không hề

động tâm, sự thật chứng minh, hắn lựa chọn không hề sai.

Đãi ngộ tết hơn thì sao, làm gì so được với luyện đan thuật của mình tăng lên đâu?

https://thuviensach.vn

Lúc trước Bạch gia đối với đám luyện dược sư bọn họ chẳng hề quan tâm, mặc kệ người khác đào tường, thật sự trong lòng Hoàng Thành Phong cũng có chút khó chịu, nhưng giờ mới biết thì ra là vì thế này.

“Nghe một câu nói của ngài,hơn mười năm đọc sách,nhữngnghi vấn đặt ởtronglòng ta vàichục nămxem rađãtoàn giải.” Ứng Phàm hết sức hưng phấn nói, trong mắt hiện lên thần thái sáng quắc.

“Không biếtlão nhânTiêu Mạnhkia hối hậncỡ nào rồi.” Hoàng Thành Phong vui sướng khi người gặp họa nói.

“Tự làm bậy không thể sống!” Ứng Phàm vô cùng xem thường nói.

Tiêu Mạnh coi như cũng là đệ nhất nhân luyện dược sư trong Bạch gia, là một luyện dược sư thất cấp cao cấp.

Tiêu Mạnh làm người cao ngạo, xưa nay đối với mấy luyện dược sư

thất cấp trung kỳ bọn họ đều luôn nhìn không vào mắt.

Bạch gia tại trên người Tiêu Mạnh đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, cho đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều so với đám luyện dược sư thất cấp trung cấp bọn hắn.

Đáng tiếc, Tiêu Mạnh người này bạc tình bạc nghĩa, lúc người Đan Tháp đến đào góc tường, Tiêu Mạnh là tên thứ nhất rời đi, mà Tiêu Mạnh một mình đi còn không tính, còn khuyến khích mấy luyện dược sư lục cấp, thất cấp của Bạch gia đi cùng hắn.

Tiêu Mạnh đã từng chịu ân cứu mạng của một trưởng lão, nếu không phải Bạch gia cung ứng đầy đủ linh thảo, Tiêu Mạnh cũng sẽ không trở

thành luyện dược sư thất cấp cao cấp.

Quả nhiên, bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, dưỡng như thế nào cũng là dưỡng không quen.

https://thuviensach.vn

“Ta nghĩ nghethêm Mộ thiếugiảng vài ngàynữa thôi, luyện đan thuậtcủa ta sẽđuổi theoTiêu Mạnh.” Hoàng Thành Phong siết nắm tay, thần thái phi dương nói.

Đãi ngộ tốt hơn cũng không bằng luyện đan thuật tăng lên. Luyện đan thuật nếu tăng lên, đãi ngộ tự nhiên cũng tăng lên.

“Mấy vấn đề chúng tahỏi, đúng là không thể làm khóđược Mộ thiếu, ngươinghĩluyện đan thuậtcủa Mộ thiếurốt cuộcđãlà trình độgì rồi?” Hoàng Thành Phong thần thần bí bí.

“Khúc Tâm Dương dùng Phản Linh Đan là đan dược bát cấp hậu kỳ, ngươinghĩMộ thiếucótrình độgì?” Ứng Phàm cười khổ nói.

Hoàng Thành Phong vuốt cằm, nói: “Mộ thiếu còn trẻ như vậymà đã làluyện dược sư bát cấp hậu kỳ, thậtđúnglàkhiến nhiều ngườixấu hổ!”

“Quả thật. Nhìn thấyMộ thiếu, bỗng cảm thấy ta đây mấy trăm nămnayđều sống uổng phí.” Ứng Phàm cười khổ lắc đầu nói.

“Phải đó,nhưngchúng ta cũng không cần sosánhcùng nhân tài nghịch thiên nhưMộ thiếu,Mộ thiếucòn trẻmàluyện đan thuậtđãcao như thế, nói không chừng có thể đặt chântới cảnh giớiluyện dược sư cửu cấp trong truyền thuyết kia.” Hoàng Thành Phong suy nghĩ nói.

Ứng Phàm nhíu mày, nói: “Hiện tại nói cái này, tựa hồ còn có chút sớm.”

Diệp Thạch mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo đi về phía hai người.

Nhìn thấy người tới, Hoàng Thành Phong và Ứng Phàm vô cùng cung kính gọi: “Xin chàoDiên Tinh thiếu gia.”

https://thuviensach.vn

Về thân phận thiếu gia Bạch gia của Diệp Thạch, hai người cũng không coi trọng lắm, nhưng thân phận Diệp Thạch cũng lại là bạn lữ của Mộ Thần, khiến hai người tôn kính phát ra từ nội tâm.

“Hai người có nhìn thấy Mộ Thầnkhông?” Diệp Thạch hỏi hai người họ.

“Mộ thiếu lúc này hẳn vẫn cònở trongtruyền công đường.” Ứng Phàm nói.

Diệp Thạch gật đầu cảm ơn: “Vậycác ngươilàm gì làm đi, ta đi tìm hắn.”

Hoàng Thành Phong nhìn theo bóng dáng Diệp Thạch, hết sức cảm thán: “Bạch thiếu không hổ là có được cực phẩm Linh Văn Nhãn! Nhãn lựcquả làtốt.”

Ứng Phàm cũng đồng ý gật đầu: “Đúng thật vậy.”

“Mộ Thần.”Diệp Thạch thử gọi một tiếng.

Mộ Thần nhìn thấy Diệp Thạch, sắc mặt nhất thời ôn hòa hơn vài phần, “Ngươi đã đến rồi, vào đi.”

Diệp Thạch đi đến chỗ kế Mộ Thần, nhét Đại Bảo vào trong lòng Mộ

Thần, mình thì ôm Tiểu Bảo hỏi: “Giảng bàicóthuận lợikhông?”

Mộ Thần cười cười: “Coi như thuận lợi đi.”

Ở thế giới cũ, khi đó hắn thường hay giảng bài thay thầy cô giáo, nhưng ở thế giới này giảng bài cho nhiều người như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, có cảm giác như trở về lại, cũng không tệ lắm.

“Trình độnhững người đó thế nào?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

“Tuy nói là thuật luyện đanbìnhthường, tư chấtbìnhthường, ngộ

tínhbìnhthường, nhưnglạithắngở chỗ vô cùngtò mò,rất ham học hỏi.” Mộ

Thần cười cười nói.

Bạch Thừa Phong đứng ở ngay cửa, nghe Mộ Thần liên tiếp nói ra ba chữ ‘bình thường’, khóe miệng run rẩy một chút, sau đó lại nghe được Mộ

Thần nói những người này hiếu học, khóe miệng lại thêm một lần run rẩy.

“ThừaPhong thúc thúc, ngài đã tới.” Mộ Thần ngẩng đầu nói.

Bạch Thừa Phong cười cười với Mộ Thần, nói: “ThầnNhi, ngươi cũng thậtkhá,đámluyện dược sưkiathấy aicũngđều là một bộ mắt cao hơn đầu,nhưng khiđối với ngươilại ngoan ngoãn như vậy.”

Mộ Thần cười: “Làdo mọi ngườinể tình thôi.”

Nói thật ra, lấy trình độ luyện đan của hắn hiện giờ, mấy luyện dược sư này của Bạch gia và Lăng gia đối với hắn mà nói chỉ là tồn tại có thể có có thể không, hắn tốn sức bồi dưỡng cho những người này chỉ là muốn nói cho đám luyện dược sư đã rời đi hai nhà rằng: Ngươi đi, là ngươi ngu!

“Đó cũng làdothực lực của ngươi mạnh mẽ,mọi ngườimới cho mặt mũi.Mà nàyMộ Thần, ngươi tínhlên bao nhiêu khóa chonhững người này?

Sau khi xongkhóa, ngươi cảm thấy trình độbọn họsẽ thế nào?” Bạch Thừa Phong xoa xoa tay, có chút chờ mong hỏi.

Mộ Thần châm chước một chút, nói: “Chờxong khóa, támngườiluyện dược sư thất cấp hiện tại hẳn là có thể toàn bộ trở thành luyệndược sưthất cấp hậu kỳ,cònluyện dược sư lục cấp trungkỳ,cómười mộtmườihaingười trở

thànhluyện dược sư thất cấp cũng không phải vấn đề gì.”

Bạch Thừa Phong trừng lớn mắt: “Vậy thì tốt quárồi.” Bạch Thừa Phong kích động đỏ bừng mặt, gần hai mươi vị luyện dược sư thất cấp, sắp phát đạt rồi!

https://thuviensach.vn

“Vài luyện dược sư thất cấpthôi mà,ThừaPhong thúc thúc kích động như vậy làmgì.” Diệp Thạch không hiểu hỏi.

Bạch Thừa Phong xoa xoa mũi, nghĩ thầm trong lòng, ngươi tìm được một luyện dược sư thiên tài làm bạn lữ, đan dược ăn cũng không hết, đan dược trung phẩm cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, đan dược thượng phẩm thì chịu liếc mắt một cái, đan dược cực phẩm mới đập nổi vào mắt, tất nhiên là không biết người bình thường thiếu đan dược khổ sở bao nhiêu!

… …

Mộ Thần lên khóa giảng bài cho các luyện dược sư của Bạch gia và Lăng gia khoảng sáu ngày, luyện dược sư thất cấp của hai nhà nhất thời giống như măng mọc sau mưa mà nhiều lên.

“Thành!”

Lại một luyện dược sư thất cấp xuất lô, mấy luyện dược sư khác sôi nổi lên tiếng khen tặng.

“TảCàng huynh, lợi hại!”

“Chúc mừngTảCàng huynhđãtrở thành luyện dược sư thất cấp!”

“TảCàng huynh thật có thể nói là hậu tích mỏng phát!”

Tả Càng cười nói: “Đềunhờphúccủa Mộ thiếu.”

Tả Càng ban đầu chỉ luyện dược sư lục cấp trung kỳ, ở trong đám luyện dược sư của Bạch gia rất không thu hút, nhưng lần này trong quá trình giảng bài, Mộ Thần phát hiện người này trên con đường luyện đan rất có linh tính, chỉ điểm một phen, thế là luyện đan thuật của Tả Càng lập tức như ngồi hỏa tiễn mà lên cao.

Tả Càng xem đan dược trong lô, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

https://thuviensach.vn

Đan dược thất cấp, Tả Càng cũng từng ảo tưởng tới việc chính mình sẽ

trở thành luyện dược sư thất cấp, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi, vậy mà Tả Càng thật không nghĩ tới, ngày này lại đến nhanh như vậy.

Tả Càng thấp đầu, lúc trước Tiêu Mạnh rời đi, đồ đệ của Tiêu Mạnh cũng có khuyên hắn đi theo chung với Tiêu đại sư, Tả Càng lại cảm thấy Bạch gia đối với hắn không tồi, liền không rời đi.

Sau khi Tiêu Mạnh rời khỏi, đồ đệ của Tiêu Mạnh có mấy lần đưa tin nói cho hắn biết, Đan Tháp cho đãi ngộ tốt bao nhiêu, hắn ở lại Bạch gia thì ngốc cỡ nào, nói con người thì lên chỗ cao, nước thì chảy chỗ trũng.

Tả Càng nhìn đan dược, cười cười, nghĩ may mà không rời đi.

“TảCàng, ngươi biếtchưa? Hồ Khungtừngtrở vềđấy.” Một luyện dược sư nói.

“Hắnvềlàm gì?” Tả Càng hỏi.

Hồ Khung là một đồ đệ của Tiêu Mạnh, là một luyện dược sư lục cấp cao cấp, lúc ấy Tiêu Mạnh rời đi, Hồ Khung cũng đi theo Tiêu Mạnh.

Luyện dược sư kém một tiểu giai, địa vị cũng kém xa nhau. Hồ Khung trước kia ỷ vào luyện đan thuật cao hơn Tả Càng, không ít lần ở trước mặt Tả Càng làm bộ làm tịch.

“Còn có thể làm gì? Muốn cầu Bạch gia nhận lạihắnchứ còn gì.”

Luyện dược sư kia châm chọc nói.

“Bạch giachắc chắnsẽ không đồng ý.”Tả Càng nói.

“Chứ gì nữa. Hắn bị người Bạch gia châm chọc khiêu khích một trậnrồiđuổi raluôn.Nói giỡnsao,cảnhững luyện dược sư phổ thôngkiaBạch gia còn không thu, huống chi là nhữngtêntừng có một lầnlịch sử phản bội.”

https://thuviensach.vn

Tả Càng híp mắt, suy nghĩ nói: “Không biết Hồ Khung đến làý củahắnhaylàýTiêu Mạnh.” Bọn họ hiện tại mà gặp gỡ, chắc là Tiêu Mạnh lác mắt luôn.

“ThậtraTiêu Mạnh cũngchả là gì,chỉ làmột luyện dược sư thất cấp cao cấp mà thôi. Ta nghe nóiMộ thiếusẽgiúpnhữngluyện dược sư thất cấpban đầutoàn bộ đạt tới trình độ thất cấp cao cấp.” Một luyện dược sư thần thần bí bí nói.

Tả Càng cười nói: “Luyện đan thuậtcủaTiêu Mạnhđiso vớiMộ thiếu thì chả là cái cóc khô gì.”

“Đó là tấtnhiênrồi,Tiêu Mạnhlàm saocó thểso vớiMộ thiếuđược, hắn xách giàycho Mộ thiếucũngkhông xứngấy.”

Tả Càng cúi đầu, Tiêu Mạnh tự cho mình rất cao, làm bộ làm tịch quá mức, nhưng giờ có Mộ Thần, mấy tên kia thì tính là gì chứ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

345. Chương 345

Bạch Khê Phong ngồi ở trong phòng bình chân như vại mà uống trà, thần sắc mơ hồ lộ ra vài phầnhưng phấn cùng đắc ý.

Bạch Khê Phong chủ quản công việc vặt trong gia tộc, cả đám luyện dược sư này cũng thuộc phạm vi hắn quản hạt, lúc trước luyện dược sư lần lượt rời đi, Bạch Khê Phong đã gặp phải áp lực rất lớn.

Hiện giờ, luyện dược sư trong gia tộc lần lượt thăng cấp, đám luyện dược sư trước kia rời đi giờ lại sôi nổi muốn trở về, Bạch Khê Phong chỉ

cảm thấy mở mày mở mặt.

“Mộ Thần, ngươi thật sự rất giỏi! Nhờ phúc của ngươi, hiện tại gia tộc đã có mười hai vị luyện dược sư thất cấp.” Bạch Khê Phong cười nói.

Trước khi Đan Tháp đào góc tường, gia tộc cũng chỉ có bảy vị luyện dược sư thất cấp mà thôi.

Mộ Thần cười nói: “Những luyện dược sư kia rời khỏi Bạch gia cũng coi như có liên quan tới ta, với lại vì gia tộc làm chút chuyện cũng là việc ta nên làm.”

Bạch Khê Phong lại không cho là đúng, nói: “Những tên luyện dược sư vong ân phụ nghĩa kia nói đi là đi, làm sao có thể liên quan tới ngươi.”

https://thuviensach.vn

Đáng hận nhất chính là Tiêu Mạnh. Bạch gia thật sự đối với hắn không tệ, kết quả người này đi thì đi đi, còn kích động những người khác đi cùng hắn. Mà sau khi rời khỏi Bạch gia, Tiêu Mạnh còn đi nói xấu về Bạch gia, khiến vị trưởng lão lúc trước từng cứu Tiêu Mạnh một mạng tức giận thiếu chút nữa hộc máu.

Hiện tại những luyện dược sư từng rời theo Tiêu Mạnh đều hận Tiêu Mạnh, cho đáng!

Mộ Thần điểm nhẹ mặt bàn, nói: “Ta tính bồi dưỡng ra một vị luyện dược sư bát cấp cho hai nhà Bạch, Lăng.”

Bạch Khê Phong phun ra một miệng nước trà, “Mộ Thần ngươi… thật ra ngươi không cần miễn cưỡng đâu.”

Đây chính là luyện dược sư bát cấp nha! Cả Đan Tháp cũng chỉ có vài vị luyện dược sư bát cấp mà thôi, Mộ Thần lại còn nói muốn bồi dưỡng ra một vị luyện dược sư bát cấp cho hai nhà Lăng, Bạch.

Mộ Thần liếc mắt nhìn Bạch Khê Phong một cái, nói: “Không có miễn cưỡng. Kỳ thật bước vào luyện dược sư bát cấp cũng không khó lắm.”

Đan thuật truyền thừa của Đan Tháp trên cơ bản xem như đã bị Mệnh Tộc cầm giữ, nếu Đan Tháp buông đan thuật truyền thừa ra, luyện dược sư

bát cấp ở Trung Châu tuyệt đối sẽ không chỉ có vài người như vậy.

Bạch Khê Phong cười khan: “Ngươi vừa sức là tốt rồi, không cần miễn cưỡng quá.”

Mộ Thần gật đầu: “Ta hiểu mà. À, nghe nói gần đây có rất nhiều luyện dược sư lúc trước rời đi đang muốn trở về?”

Bạch Khê Phong cười lạnh, trong nụ cười tràn đầy châm chọc, “Đúng vậy! Nhưng Bạch gia chúng ta là nơi bọn họ muốn tới thì tới, muốn chạy là https://thuviensach.vn

có thể chạy?”

Hắn tự nhận lúc trước Bạch gia đãi ngộ cho những người này không kém, đương nhiên là Đan Tháp khai ra đãi ngộ càng tốt hơn, nhưng theo hắn nghe được tin tức, sau khi Đan Tháp đào được góc tường rồi, có rất nhiều lời hứa không được thực hiện.

Đan Tháp đông đảo luyện dược sư, áp lực cạnh tranh cũng lớn, khi rời khỏi Bạch gia, rất nhiều luyện dược sư sống không ra làm sao cả.

Đan Đỉnh Các.

“Ông nội, luyện dược sư Bạch gia liên tiếp tấn cấp, hiện tại đã có mười hai cái luyện dược sư thất cấp, mà con số này còn đang không ngừng tăng trưởng.” Cảnh Minh nhíu mày, hậm hực nói.

Cảnh Lập Phong híp mắt nói: “Mộ Thần xác thực không dễ chọc!”

Đan Tháp vừa mới thực hành chính sách phong bế với Bạch gia, Mộ

Thần liền tạo ra nhiều luyện dược sư thất cấp như thế. Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, giờ đối với các luyện dược sư lưu lại hai nhà Bạch, Lăng, bây giờ là dù hai nhà đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng luyến tiếc rời đi.

Cảnh Minh thầm đồng ý gật đầu, “Đúng là vậy!”

Những luyện dược sư lúc trước rời khỏi Bạch gia cùng Lăng gia, hiện tại hối hận ruột cũng muốn xanh, đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì.

Những luyện dược sư lúc trước rời đi, sau đó lại muốn về, không hề

ngoại lệ đều bị hai nhà cự tuyệt.

Có Mộ Thần ở đó, Đan Tháp áp dụng sách lược không bán đan dược cho Bạch gia cùng Lăng gia cũng không có hiệu quả.

https://thuviensach.vn

Nghe nói sau khi Mộ Thần trở về, Lăng gia cùng Bạch gia đều chiếm được trên trăm viên đan dược bát cấp, thực lực chỉnh thể của hai nhà Lăng, Bạch lập tức tăng lên.

Hiện tại luyện dược sư bên ngoài đều hâm mộ luyện dược sư hai nhà Lăng, Bạch có vận khí tốt, có không ít luyện dược sư muốn gia nhập hai nhà.

… …

Đan Cốc.

Đan Thần phe phẩy cây quạt trong tay, nói: “Mộ Thần thật sự lợi hại.”

Đan Diểu gật gật đầu, nói: “Đó là tất nhiên.”

Bạch gia, Lăng gia ra thêm nhiều luyện dược sư thất cấp như vậy, trước đó Đan Tháp ra đòn phong tỏa hai nhà Bạch, Lăng, nghiễm nhiên lại thành một chuyện cười.

“Ta nghe nói bên ngoài có rất nhiều luyện dược sư muốn gia nhập Bạch gia, Lăng gia?” Đan Thần hỏi.

Đan Diểu gật đầu, nói: “Đúng vậy. Mộ Thần rất có khả năng. Những luyện dược sư thất cấp lưu lại Bạch gia và Lăng gia, toàn bộ đều lên thất cấp hậu kỳ. Trừ Mộ Thần ra, những người khác làm gì có cách nào lập tức bồi dưỡng ra nhiều luyện dược sư như vậy!”

Thanh danh thì sao? Chỉ cần Bạch gia có thể cung cấp đủ nhiều ích lợi, thanh danh có kém hơn thì cần gì phải vội.

“Bạch giavàLăng gia hiện tại căn bản không thu luyện dược sư,đámluyện dược sư nguyên bản từ hai nhà rời đi hiện tại đều hối hận không kịp.” Đan Thần lắc đầu nói.

https://thuviensach.vn

Đan Diểu hơi cười khổ, Đan Tháp lúc trước vì đào góc tường mà ra đãi ngộ cho luyện dược sư hai nhà Lăng, Bạch vô cùng cao, đãi ngộ so với luyện dược sư vốn ở Đan Tháp cũng cao hơn một mảng lớn.

Nhưng mà, Đan Tháp có nhiều luyện dược sư như vậy, những luyện dược sư từ hai nhà Lăng, Bạch, luyện đan thuật cũng chưa chắc có trình độ

cao hơn các luyện dược sư vốn ở Đan Tháp, những tên phản bội dựa vào cái gì lại phải có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ sợ những luyện dược sư vốn ở

Đan Tháp đều rất không phục.

Đan Diểu chuyển chén rượu qua tay khác, nói: “Đan Tháp áp khôngnổiMộ Thần.”

Cừu Tranh Vanh muốn lấy thân phận tháp chủ Đan Tháp đến ngăn chặn Mộ Thần, trong nhất thời thì có khả năng, nhưng nếu lâu dài thì lại có chút khó khăn, chỉ có đủ thực lực mới có thể có được đủ lực uy hiếp.

Luyện đan thuật của Mộ Thần cao hơn Cừu Tranh Vanh rất nhiều, Mộ

Thần có lẽ căn bản là không đặt Cừu Tranh Vanh vào mắt.

… …

Phân điện Đan Tháp.

Sau khi luyện khí sư của Bạch gia rời khỏi, đa số đều bị an bài ở tại vài phân điện của Đan Tháp.

“Nghe nóitớichưa, Bạch gia lạicó thêmmột luyện dược sư thất cấp hậu kỳkìa.”

“Nghe nói khôngchỉ cóBạch gia, Lăng gia cũng có hai luyện dược sư

thất cấp trung kỳ trở thành thất cấp hậu kỳ.”

https://thuviensach.vn

“Sao lạitănglên nhanh như vậy? Hơn nữa còn là nhiều người đồng thờităngluyện đan thuật lên như vậynữa.”

“Mộ Thầntớiđan đường giảng bài, vấn đề gì cũng dốc lòng giải đáp.

Có luyện dược sư bát cấp hậu kỳ vui lòng chỉ điểmnhư thế, những luyện dược sưkialàm sao có thể tiến bộ không nhanh được.”

“Luyện dược sưcủaBạch giavớiLăng giacóvận khí thật tốt.”

“Chứ gì nữa, đáng tiếclàhiện tại Bạch gia cùng Lăng gia không thu nhận luyện dược sư, nếu không…”

“Nói đếncũngkỳ, luyện dược sư thất cấp trung kỳ cùng thất cấp cao cấp, yêu cầu linh hồn lực kém cách xanhau, linh hồn lựccủanhững người đó làmthế nào lập tức tăng lênđược?”

“Mộ Thần luyện ra mấy chụcviênÍch Hồn Đan,nhữngluyện dược sưcủaBạch gia cùng Lăng gia có thểlấygiá thấp mua từ Mộ Thần. Có đan dược nàyrồi, lo gì linh hồn lựckhông thể tănglên!”

“Ích Hồn Đan làloạiđan dược thất cấp cao cấp, nghe nói xác xuất thành công luyện chế cực thấpđó.”

“Ích Hồn Đancókhó luyện chếthìcũng chỉ là đan dược thất cấp cao cấp, đối với Mộ Thần mà nóithì chả là gì cả.”

“Mộ Thần đốivớinhững luyện dược sưđócũng quá tốtrồi, hắn không sợbọn họphản bộià?”

“Ngươi cho là người ta ngốc sao?Đã từng có nhiều luyện dược sư

phản bội như vậymàcònkhônglưulạimột tayà.Mộ Thầnlên khóa choluyện dược sư hai nhà một ngàyxong, liền nóinếumuốn nghekhóanăm ngàysau thì phảiký kết văn tự bán đứtvớiBạch gia hoặc Lăng gia, nếu như không ký,những khóa phíasauđừng hòng tới nghe chùa.”

https://thuviensach.vn

Văn tự bán đứt cũng chính là khế chung thân. Ký khế ước này rồi cũng chính là đại biểu rằng nhất sinh nhất thế phải phục vụ vì gia tộc kia.

Luyện dược sư có địa vị cao thượng, bình thường sẽ không ký kết loại khế

ước này, mà bình thường cũng sẽ không có gia tộc nào yêu cầu luyện dược sư ký loại khế ước này, bởi vì dạng khế ước này giống như không tôn trọng luyện dược sư, dễ chọc giận luyện dược sư.

“Tuy nói văn tự bán đứt cóhơiquá phận, nhưng nếunhư dùng đểđổi lấymột vịluyện dược sư bát cấp dốc lòng chỉ điểm,thìvẫnrấtđáng giá.” Một luyện dược sư thất cấp trung kỳ nói.

“Cũngchỉ cóluyện dược sư của Bạch gia cùng Lăng gia mới có đãi ngộ

nàythôi. Nghe nóichỉngắn ngủn ba ngày, Lăng gia cùng Bạch gia liền cóthêmmười luyện dược sư lục cấp thăng cấp thành thất cấp, Mộ Thần thậtđúnglà quá kinh người.”

“Ta nóichứ,luyện dược sư của Bạch gia cùng Lăng gia một đám rời đi, hai nhàlạikhông có một chút phản ứngnào cả,thì ra là đangchờtới lúc này.Có thể làMộ Thầncònhy vọng nhữngtênluyện dược sư rắp tâm bất lươngkiarờikhỏi ấy.” Một luyện dược sư chua chua nói.

“Còn không phải sao.Ta nghe người của Bạch gia nói, Mộ Thần cảm thấy người quá nhiều, giảng bàisẽ rấtmệt mỏi, cho nênlúcnhững luyện dược sưkiarời đi, Mộ Thầncòn kêuBạch giavớiLăng gia thả người đi. Thậtra thì, cómộtluyện dược sư bát cấpnhưMộ Thầnrồi, nhữngtênluyện dược sư rời khỏikia chả là cái đinh gì hết trơn.”

… …

Tiêu Mạnh nghe mấy luyện dược sư trong Đan Tháp cao giọng tranh luận, chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, xấu hổ vô cùng.

Hồ Khung đi cạnh Tiêu Mạnh, sắc mặt cũng xanh trắng.

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, đi thôi, đừng nghe bọn họ nói bậy.” Hồ Khung thật cẩn thận nói.

Tiêu Mạnh liếc mắt nhìn Hồ Khung một cái, xoay người rời đi.

Chuyện Hồ Khung đi tìm người Bạch gia muốn trở về Bạch gia, rồi chuyện bị đuổi ra, Tiêu Mạnh trong lòng biết rõ ràng.

Lúc trước Hồ Khung trộm rời đi, Tiêu Mạnh tuy rằng nhất thanh nhị

sở, nhưng cũng không ngăn trở mà thả cho Hồ Khung đi, coi như là thử

nghiệm trước. Nhưng mà Bạch gia thế mà lại không có một chút do dự đuổi Hồ Khung ra ngoài.

Hồ Khung nhìn Tiêu Mạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy đè nén.

Hắn sở dĩ đầu nhập vào Tiêu Mạnh, chính là hy vọng Tiêu Mạnh truyền thụ một chút tri thức luyện đan cho mình. Thế nhưng Tiêu Mạnh keo kiệt vô cùng, bình thường không ít lần sai phái hắn làm này làm kia, trên đan thuật lại không lộ một chút khẩu phong nào.

Mấy tên luyện dược sư trong Bạch gia ban đầu so ra kém hắn, hiện tại đã sôi nổi thăng cấp.

Mà ngay cả Tả Càng cũng thăng cấp thành luyện dược sư thất cấp! Tả

Càng xuất thân thấp hèn, không có hậu trường, tính cách lại cổ hủ, Hồ

Khung vẫn luôn coi thường hắn. Nhưng giờ nghe nói, người này được Mộ

thiếu coi trọng, luyện đan thuật lên như diều gặp gió, tu vi cũng không ngừng dâng lên.

Hiện giờ Tả Càng đã là luyện dược sư thất cấp cấp thấp, nghe nói sau này còn có thể tang thêm.

Hồ Khung thầm nghĩ, Tả Càng chỉ là một tên luyện dược sư lục cấp trung cấp mà còn có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành luyện dược sư

https://thuviensach.vn

thất cấp, nếu như mình còn ở Bạch gia, ít nhất cũng có thể là một luyện dược sư thất cấp rồi.

Theo hắn hiểu biết, luyện dược sư lục cấp cao cấp ở Bạch gia, trừ bỏ

vài người không thông suốt, còn lại đều trở thành luyện dược sư thất cấp hết.

Ngàn vàng khó mua chữ ‘sớm biết rằng’, nếu lúc trước hắn không đi theo Tiêu Mạnh, hiện tại hết thảy đều sẽ không giống.

Tiêu Mạnh nhìn sắc mặt khó coi của Hồ Khung, trong lòng hậm hực một trận. Không cần nghĩ hắn cũng biết Hồ Khung đây là đang oán hắn.

Tiêu Mạnh rất rõ, không chỉ Hồ Khung oán hắn, những người lúc trước rời đi cùng hắn cũng đang oán hắn. Thật ra, trong lòng Tiêu Mạnh làm sao có thể không hối hận.

Lúc trước nghe nói Mộ Thần tới đan đường giảng bài, Tiêu Mạnh còn nghĩ, có lẽ Bạch gia sẽ đến mời hắn trở về. Luyện đan thuật của hắn đương nhiên không thể so với Mộ thiếu, nhưng so với những luyện dược sư lưu lại Bạch gia thì mạnh hơn nhiều. Sau đó, luyện dược sư của Bạch gia liên tiếp tấn cấp, Bạch gia đối với đám luyện dược sư rời đi không đề cập tới một từ, hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của Tiêu Mạnh

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

346. Chương 346

Bạch gia.

“Thạch Đầu, Mộ Thần đâurồi? Gần đâyhìnhnhư không nhìn thấybónghắnđâu luôn!” Khúc Khôn hai má phình lên, vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi.

“Hắn đang lên lớp giảng bài chomấylão nhânkia.” Diệp Thạch than thở nói.

“Như vậy à!” Khúc Khôn nằm trên xích đu, thầm nghĩ một tên tiểu bạch kiểm như Mộ Thần lại lên lớp giảng bài cho một đám lão nhân, ngẫm lại thật là quỷ dị.

“Mộ Thần nói, hắn tính bồi dưỡngramột luyện dược sư bát cấpchoBạch giavớiLăng gia.” Diệp Thạch nâng cằm, trong mắt hiện lên vẻ

hưng phấn.

Tháp chủ Đan Tháp có gì hay, không phải chỉ là một luyện dược sư

bát cấp cấp thấp sao? Vậy mà lại cũng dám không biết tự lượng sức mình nơi chốn đối nghịch với Mộ Thần. Chờ Mộ Thần bồi dưỡng ra hai vị luyện dược sư bát cấp, xem người này còn có mặt mũi gì làm bộ làm tịch.

Khúc Khôn trừng lớn mắt, lăng lăng nói: “Haivị…luyện dược sư bát cấp? Ngươi không nói nhầmđó chứ?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có.Mộ Thần nói luyện dược sư thất cấpkhôngtrấnnổi bãi, luyện dược sư bát cấp mới dùng được. Nhưngluyện dược sư bát cấp khôngdễbồi dưỡngnhưluyện dược sư thất cấp, hắn phải ngẫm lạiđã.”

“Mộ Thần không sợsẽbị người khác vượt qua?” Khúc Khôn nói.

“Làm sao có thể.Nhữngtênluyện dược sư giá áo túi cơmcủaBạch gia Lăng giakiamuốn vượt qua Mộ Thần?Trời còn đang sáng đấy, chưa tối đâu mà mơ.” Diệp Thạch bĩu môi không cho là đúng.

Khúc Khôn trợn mắt liếc Diệp Thạch một cái: “Ngươi đốivớiMộ

Thầnthậtcóniềmtin.”

“Mộ Thầnsắplà luyện dược sư cửu cấprồi, luyện dược sư bát cấp thật sự không coi là cái gì.”Diệp Thạch khoát tay, vẻ mặt ‘luyện dược sư bát cấp không là gì, không cần để ý’.

Khúc Khôn nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Diệp Thạch, âm thầm bĩu môi.

Linh Tháp của Mộ Thần đã thăng nhập cửu cấp, các loại công dụng của Linh Tháp cũng tăng lên nhiều hơn, Mộ Thần đã giả lập luyện chế đan dược cửu cấp trong Linh Tháp và còn thành công nhiều lần.

Khúc Khôn nhíu mày hỏi: “Mộ Thần tính luyện chế đan dược cửu cấp sao?”

Diệp Thạch gật đầu: “Mộ Thần nói là có thể thử một chút.Phụ

thânvớiông ngoại đang tạichuẩnbị linh thảo, chỉ cần linh thảochuẩnbịxong làtùy thời có thể bắt đầu.”

Khúc Khôn trầm ngâm một chút, nói: “Bảohắn trấnđịnh một chút.”

https://thuviensach.vn

Bạch gia hiện giờ đang đứng ở nơi đầu ngọn sóng, nếu như Mộ Thần luyện chế đan dược cửu cấp thất bại, Đan Tháp chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ

đá xuống giếng, nói Mộ Thần không biết tự lượng sức mình.

Tuy rằng lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, nhưng trên thực tế, nhân ngôn vô cùng đáng sợ! Lời đồn cũng có thể giết người trong vô hình.

Diệp Thạch gật đầu: “Mộ Thần nói hắn tính bồi dưỡngrahaivịluyện dược sư bát cấp trước,sau đó mới lo chuyệnđan dược cửu cấp.”

Khúc Khôn nói: “Cũng tốt.” Nếu hai nhà Bạch, Lăng thật có thể có hai vị luyện dược sư bát cấp, thì cho dù Mộ Thần luyện chế đan dược cửu cấp thất bại, người khác cũng sẽ không nói thêm gì.

Đại Bảo, Tiểu Bảo an an phận phận ngồi ở bên người Diệp Thạch uống sữa thú, Khúc Khôn nhìn bình sữa trong tay hai đứa nhỏ, đột nhiên cũng muốn uống.

“Ông ngoại, ngài làm sao vậy?” Diệp Thạch hỏi Khúc Khôn đột nhiên ngây người.

Khúc Khôn lắc lắc đầu: “Không có việc gì.Ngươi có thịt khô không?

Gần đây rănghơi ngứa, lấy thịt khôra nhai đi.”

Ông ngoại ăn miếng bánh ngọt lớn như vậy của y rồi còn muốn thêm thịt khô của y, Diệp Thạch có chút rầu rĩ.

Diệp Thạch gật đầu: “Cóạ, Mộ Thần chuẩn bị cho ta rất nhiều.”

“Mộ Thần sovớiBạch Thần TinhvàLăng Xuyênthì tốt hơn nhiều.”

Khúc Khôn chua chua nói.

Diệp Thạch mím môi cười, thầm nghĩ đó là tất nhiên, so sánh với Mộ

Thần, phụ thân và Lăng ông ngoại đều chả bằng.

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn không biết rằng, Mộ Thần sợ Diệp Thạch đói bụng rồi lung tung lấy đan dược đỡ đói, thế nên tuyệt không dám cắt đồ ăn Diệp Thạch.

Phòng tiếp khách của Bạch gia.

“ThầnNhi, ngươi nóilàmuốn tổ chức mộtcuộcbán đấu giá?” Bạch Khê Phong nhìn Mộ Thần, sửng sốt hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng là vậy.”

Bạch Khê Phong hứng trí hỏi: “Ngươi muốn bán đấu giá cái gì?”

Mộ Thần lấy một hộp ngọc, mở ra, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Ba mươiviênđan dược bát cấp.”

Hộp ngọc vừa mở ra, một cỗ đan hương cùng nguyên khí nồng đậm tức khắc bùng ra, mắt Bạch Khê Phong thiếu chút nữa là lòi ra luôn.

Bạch Khê Phong khụ mạnh hai tiếng, hồi lâu mới bình phục tâm tình kích động, hỏi: “Nhiều như vậy? Ngươirấtthiếu nguyên thạch sao?”

Nhiều đan dược bát cấp như vậy, lấy ra bán đấu giá làm gì? Bạch gia hoàn toàn có thể tự mình nuốt mà!

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Khôngphải, ta chỉlà…hơichán.”

Bạch Khê Phong: “…” Ngươi có dám chán thêm nữa không!

Bạch Khê Phong nhìn Mộ Thần, nghĩ thầm trong lòng, hôm nay mới biết ý tưởng của thiên tài không giống thường nhân, nhàm chán liền lấy ba mươi viên đan dược bát cấp ra đùa giỡn. Lúc hắn nhàm chán cũng chỉ tìm vài ba huynh đệ đi luận bàn, quả nhiên người so với người tức chết người!

https://thuviensach.vn

Mộ Thần trầm ngâm một chút rồi nói: “Lần bán đấu giá nàylà dùngvật phẩmđểđổi, có thể là các loại đồ vật cóliênquanvềđan thuật, minh văn, phù chú, luyện khí, trận pháp,hoạc là thứcó thể xúc tiến dị hỏa thăng cấp, phương thuốc cửu cấp, linh tài cửu cấp, ưu tiên nguyên thạch cực phẩm…”

Bạch Khê Phong gật đầu: “Cũng tốt.”

Hiện tại với trình độ này, đồ vật Mộ Thần nhìn trúng đều là một ít thứ

mà mấy lão gia hỏa áp đáy hòm, không ra chút máu thì đám gia hỏa kia làm gì muốn lấy ra.

“Chuyện lúc trước ta nói muốn bồi dưỡng luyện dược sư bát cấpchohai nhà Bạch, Lăng, chỉ sợlàcó chút vấn đề…” Mộ Thần do dự rồi nói.

Bạch Khê Phong âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ nếu luyện dược sư bát cấp dễ bồi dưỡng như thế thì còn không loạn sao. Tháp chủ Đan Tháp Cừu Tranh Vanh vì sao lại ở vị trí đó nhiều năm, còn không phải là bởi vì hắn là một luyện dược sư bát cấp sao. “Việc này ngươi không cần quá mức nóng vội, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được.” Bạch Khê Phong vội an ủi.

“Ta cóhơiđánh giá cao ngộ tínhcủaluyện dược sưtronggia tộcrồi. Muốn từtrong nàydạyramột luyện dược sư bát cấp, chỉ sợ không dễ dàng.” Mộ

Thần có chút buồn bã nói.

Bạch Khê Phong thầm bĩu môi, ngươi có ngộ tính kinh người, liền nghĩ người khác đều có ngộ tính cường hãn giống ngươi hả.

“Bồi dưỡng không ra cũng khôngsao, có nhiều luyện dược sư thất cấp như vậycũng đủ rồi.” Bạch Khê Phong uống ngụm trà, an ủi.

Mộ Thần liếc mắt nhìn Bạch Khê Phong một cái, nói:“Ta nghĩlàtừ

trong gia tộc bồi dưỡng không dễ, chỉ sợphải nhận thâm ngườitừ bên https://thuviensach.vn

ngoài.”

“Ngươi muốn mời chào luyện dược sư thất cấp cao cấprồibồi dưỡng?”

Bạch Khê Phong lập tức hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng thế.Nhân tuyểnluyện dược sư này cònphảinhờ bá phụ hỗ trợ tìm kiếm.”

Bạch Khê Phong vội nói: “Chuyệnnày ta nghĩa bất dung từ, nghĩa bất dung từ.”

Bạch Khê Phong híp mắt, việc này chính là công việc béo bở nha!

Nhưng mà mình phải nâng mắt cao hơn, không thể tuyển vào mấy cái tên ăn cây táo, rào cây sung.

Còn tên Tiêu Mạnh kia, là thứ gì chứ! Trước đó vài ngày, tên đó thế

mà còn dám bàn bạc với một trưởng lão từng giao hảo với hắn trong gia tộc nói hắn nguyện ý trở lại, chỉ là đãi ngộ phải cao hơn lúc trước một chút, thiếu chút nữa đã làm vị trưởng lão kia tức hộc máu. Tên kia cũng quá coi trọng chính mình, một tên luyện dược sư thất cấp cao cấp mà thôi.

“Đợi cho hội đấu giá chấm dứt,tanghĩsau đómời chào luyện dược sư

thất cấp sẽ đơn giảnhơn.” Mộ Thần nói.

Bạch Khê Phong ngẫm nghĩ, Mộ Thần thật sự quá coi thường lực hấp dẫn của đan thuật đối với luyện dược sư. Trước khi Mộ Thần đề cập tới chuyện này thì đã có mười mấy vị luyện dược sư thất cấp gửi thư tỏ vẻ

nguyện ý gia nhập Bạch gia, nhưng lúc đó Mộ Thần không có đề cập tới, Bạch Khê Phong cũng không dám nói gì.

“ThầnNhi,vớithanh

danh

hiện

tạicủangươi

bên

ngoài,

ngươimàmuốnthunhận người, căn bản là không cần sầu không cóai tới cửa.” Bạch Khê Phong nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói: “Thật sao?”

Bạch Khê Phong gật đầu nói: “Đương nhiên.” Mộ Thần này căn bản không biết mị lực của hắn hiện tại nhiều bao nhiêu!

… …

Khúc Khôn lười biếng nằm trên ghế, gặm một miếng bánh ngọt lớn.

Diệp Thạch nhìn miếng bánh ngọt bị Khúc Khôn nuốt vào mà hết sức đau lòng.

Bánh ngọt này là do Mộ Thần làm, y còn chưa kịp ăn hai miếng thì đã bị Khúc Khôn đoạt đi rồi.

Khúc Khôn thấy đôi mắt Diệp Thạch trông mong nhìn miếng bánh ngọt trong tay mình, nhất thời có chút ngại ngùng.

Tuy rằng ngại ngùng, nhưng động tác nuốt bánh ngọt của Khúc Khôn lại không dừng chút nào.

Khúc Khôn thầm nghĩ, tay nghề của Mộ Thần càng ngày càng tốt, thật là, linh đầu bếp của Bạch gia sắp bị hắn đoạt bát cơm luôn rồi.

“Gần đây Mộ Thầnnhà ngươi vộiđến mứcchân không chạm đấtluôn nha!” Khúc Khôn ha hả cười, ý đồ dời lực chú ý của Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng vậy,không biếttại saoMộ Thầnlạimuốn tốn nhiều tâm huyếttrên người mấylão nhân không thông suốtkianhư vậy.”

Khúc Khôn: “…” Lão nhân không thông suốt? Những người kia đều là luyện dược sư thất cấp đó! Tại trong mắt Diệp Thạch liền thành lão nhân không thông suốt rồi? Nhưng thật ra so sánh những người đó với Mộ Thần thì kém quá xa, căn bản là không cùng một đẳng cấp.

https://thuviensach.vn

Một nam tử thân bạch y, lưng đeo hòm thuốc đi về phía hai người.

“ChàoKhúc tiền bối,chàoBạch thiếu.” Nam tử nọ vô cùng cung kính chào hỏi hai người.

Khúc Khôn nhìn người tới, nhíu mày, sắc mặt không tốt hỏi: “Ngươi là ai?” Trên y phục người nọ có đánh nhãn Lăng gia, khiến Khúc Khôn theo bản năng là không thích.

“Ta họ Lý,tên làLý Hoài, làysưcủaLăng gia.” Lý Hoài tươi cười ôn nhuyễn nói.

“Lăng giaá?Ngươimặcmột thân quần áo Lăng gia như vậy, không cầnnóitên Lý Phôita cũng biết ngươi khôngphảilà người tốt gì.” Khúc Khôn phiết miệng, không vui nói.

Lý Hoài tốt tính cười nói: “Khúc tiền bối, ngài thậtbiết đùa.”

Khúc Khôn ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta khôngđùa, ta đangnói thật.”

“Khúc tiền bối, ta khôngphải tênLý Phôi, tatên Lý Hoài.” Lý Hoài tươi cười ấm áp giải thích.

Khúc Khôn nhìn Lý Hoài tính tình như bánh bao, trong lòng đè nén một trận.

“Rồi ngươi tới làm gì?” Khúc Khôn đi thẳng vào vấn đề.

“Thập Thấtgia nóirằngKhúc tiền bối gần đây khẩu vịrấttốt, rất có thể

là mangthai,nên kêuta đếnbắt mạch cho ngàithử.” Lý Hoài nói.

Khúc Khôn siết chặt tay, nói: “Nếunhư ngươilàysư,vậy sao ngươikhông đibắt mạch choLăng Xuyênthửxem bụng của hắn có bệnh hay không, ta cảm thấy hắn sắp bệnh nguy kịchrồi đấy.”

https://thuviensach.vn

Lý Hoài: “…”

Diệp Thạch tiến đến trước mặt Khúc Khôn nói: “Nhưng màông ngoạinày, gần đây khẩu vịcủangài càng ngày càng tốt, thực sựcó hơigiốngnhư đangmang thai đó.”

Khúc Khôn đen mặt, tức giận nói: “Ngươi rốt cuộc đứngởbên nào?”

Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên: “Ta đương nhiênlàđứng ởbênKhúc ông ngoại…” Nhưng mà hình như mình đứng ở bên kia thì cũng không liên quan tới chuyện ông ngoại mang thai thì phải.

Khúc Khôn không kiên nhẫn nhìn Lý Hoài, nói: “Ngươi có thể đi rồi.”

Diệp Thạch lại không cho là đúng: “Ông ngoại, chẩn một chút đi,cũng không bị gì hết mà.Hơn nữa gần đây thân thểcủa ngàithật sự rất lạđó!”

Vẻmặt Khúc Khôn âm tình bất định, cuối cùng căm giận mà vươn tay ra, nói: “Nhanh lên.”

Lý Hoài vội vàng vươn tay xem mạch cho Khúc Khôn.

Khúc Khôn thấy sắc mặt Lý Hoài bình tĩnh, tâm tình nhất thời bất ổn,

“Thế nào?”

Lý Hoài lắc đầu nói: “Không có.”

Khúc Khôn nhất thời thở ra một hơi, vui sướng nói: “Vậy là tốt rồi.”

Lý Hoài nhìn sự vui sướng đáy mắt Khúc Khôn, sắc mặt có chút cổ

quái.

Khúc Khôn liếc mắt nhìn Lý Hoài một cái, khụ hai tiếng, nói: “Ngươi có thể trở về phục mệnhvới cái tênLăng Xuyên kiarồi. À, bảohắn không có việc gìthì đừng nghĩ quá nhiều,chỉvới cái tênbên ngoài tô vàng nạm ngọc, https://thuviensach.vn

bên trong thối rữanhưhắn, chẳng lẽ còn nghĩ chuyện tốtgì cũng dính được.

Nói hắnnhanh chóng đi tắmnước lạnhđểthanh tỉnh một chút đi,chỉ với chúttrình độđó củahắnmàcòncả ngày si tâm vọng tưởng,hừ.”

Nhìn thấy Khúc Khôn tràn đầy khinh bỉ nói, Lý Hoài thu hồi hòm thuốc, phẫn nộ ly khai.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

347. Chương 347

Khúc Khôn nhìn bóng dáng Lý Hoài rời đi, cười to ba tiếng, đắc ý dào dạt nói: “Ta biếtmà, trình độnhư tênLăng Xuyênkialàm sao có thể…”

Nhiều lần đều trúng!

Lăng Xuyên chính là võ thánh! Tu vi càng cao, con nối dòng càng gian nan. Thường thì võ thánh cấp bậc này đều có tới mấy chục, mấy trăm lão bà, sau đó mỗi ngày hóa thân cầm thú, cố gắng phải vài chục năm mới có khả năng có một hoặc hai đứa con nối dòng. Lăng Xuyên tên này nghĩ

quá đẹp rồi.

“Tuy rằngkhi tớivõ thánh, con nối dòngsẽ rấtgian nan, nhưng nếutình trạngthân thể phù hợp, tỷ lệ vẫnsẽrất cao.” Diệp Thạch nói thầm.

Sắc mặt Khúc Khôn không tốt mấy nhìn Diệp Thạch: “Ngươi cảm thấy tavàLăng Xuyêncóthân thểrấtphù hợp?”

“Đúng vậy!” Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền đáp.

Năm đó hai ông ngoại mới lăn một lần mà đã trúng, đương nhiên là vô cùng phù hợp.

Khúc Khôn hung tợn trừng Diệp Thạch: “Ngườikiakhông phảiđãnóilàkhôngcó sao,nếu thật sự có,hắn cũng đã sớm nói.”

https://thuviensach.vn

“Nhưng màông ngoạià,gần đâyngàiăn quả thật hơi nhiềurồi đó.” Diệp Thạch nghiêng đầu nói.

Khúc Khôn tức giận liếc Diệp Thạch: “Ta ăn rất nhiều sao? Cũng không cóbao nhiêu mà, Đại BảovớiTiểu Bảo mới ăn nhiều đâu.”

Diệp Thạch: “…” Đại Bảo Tiểu Bảo vẫn luôn ăn nhiều mà!

Còn Khúc ông ngoại thì lúc trước thường chỉ dùng Ích Cốc Đan, không thường ăn đồ ăn, nhưng gần đây lại ăn rất nhiều, còn luôn đoạt đồ

của y mà ăn.

Khúc Khôn lạnh lùng nhìn Diệp Thạch, nắm bình nước ô mai bên cạnh, ừng ực nuốt xuống.

“Nước trái cây không tồi!Vừa hay đang khát.” Khúc Khôn cảm thán nói nhỏ.

Diệp Thạch trừng lớn mắt. Nước trái cây kia chua vô cùng, Mộ Thần nói đó là nước cốt, nếu muốn uống thì phải thêm nước lọc vào mới uống được, vậy mà Khúc ông ngoại lại uống hết rồi. Thật lợi hại, chẳng lẽ Khúc ông ngoại không thấy chua sao?

“Ông ngoại thíchthìtốt.” Diệp Thạch chớp chớp mắt, thầm nghĩ không biết Lăng ông ngoại tìm y sư kia có đáng tin không? Sao y lại cảm thấy người kia vừa nãy chỉ nói hưu nói vượn thôi nhỉ.

Khúc Khôn hỏi Diệp Thạch: “Nước trái cây kiatừ đâu ra?”

“Linh đầu bếpở phòng bếp làm.”Diệp Thạch nói.

“Đi lấythêmhaibìnhlại đây,mátlạnhrấtgiải khát,ngon đó.” Khúc Khôn nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Dạ.” Dừng một chút, lại nói: “Ông ngoại, ngàicómuốnmời thêmmộty sưbắt mạch lại không?”

Khúc Khôn đen mặt nhìn Diệp Thạch: “Ngươi vẫn cảm thấy tađangmang thai?”

Diệp Thạch cười nói: “Ta cảm thấy việc này vẫnnênthận trọngthì hơn.”

Khúc Khôn xùy một tiếng, nói: “Ngươi cũng đánh giá Lăng ông ngoạicủa ngươiquá cao, hắnchỉ có chútbản lĩnhnày…”

“Năng lựccủaLăng ông ngoại không được saoạ?” Diệp Thạch có chút hồ nghi hỏi.

Hẳn là không phải đâu, Lăng ông ngoại rất sinh mãnh mà?! Mỗi lần Lăng ông ngoại với Khúc ông ngoại đóng cửa, đều phải thật lâu thật lâu mới đi ra.

Khúc Khôn nói dối không chớp mắt: “Lăng ông ngoạicủa ngươi ấy à,hắn miệng cọp gan thỏ, ngân chúc sáp đầu thương… Ngươi có biết vìsaonhiều năm như vậymà hắnkhông tìm nữ nhânkhông, đó làvìhắn khôngcónăng lực, sợtìm nữ nhân sẽmất mặt,nên hắnliền đơn giản thanh tâm quả dục…”

Diệp Thạch nhíu mày, Lăng ông ngoại không được việc tới như vậy?

Không phải chứ?

“Nhưng màLăng ông ngoạikhông sợmất mặt đối vớingài sao?” Diệp Thạch không hiểu hỏi.

Khúc Khôn nghẹn một chút, sau đó nói:“Đốivớita, hắnchính làkhông biết xấu hổ, sợ mất mặt cái gì!”

https://thuviensach.vn

“Mỗi lầncác ngàiở trong phòngthời gian đềurất dài.” Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn nói dối càng ngày càng lưu loát, “Thời giandàilà bởi vì hắnphải tốnthời gian rất lâuđểđứng dậy.”

Lý Hoài vẫn chưa đi xa, lời đối thoại giữa Khúc Khôn cùng Diệp Thạch đều truyền vào trong tai Lý Hoài.

Lý Hoài cúi đầu, nhẹ hít một hơi, thầm nghĩ Lăng Xuyên tiền bối nhất thế anh hùng, vậy mà lại là người mang bệnh không tiện nói ra như vậy, thật sự là đáng thương mà! Lý Hoài lắc lắc đầu, bước nhanh ly khai.

“Ông ngoại, ta nghe nói không phải như thế.” Qua nửa ngày, Diệp Thạch nhíu mày nói.

“Vậy ngươi nghe nóisao?” Khúc Khôn liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, lười biếng hỏi.

“Ta nghe nói người Lăng giasau khitu luyện Luyện Thân Vi Khíthì cóthiên phú dị bẩm, kim thương không ngã, một đêm bảy lần.” Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn liếc mắt xem thường. Bảy lần một đêm?! Tên hỗn đản Lăng Xuyên này cũng không sợ tinh tẫn nhân vong, “Ngươi nghe ai nói?”

Khúc Khôn không vui hỏi.

“Thất gia.” Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn nói: “Ngươichớnghe hắn nói bậy, hắn cũng tu luyện Luyện Thân Vi Khí, thuầntúylà mèo khen mèo dài đuôi mà thôi.”

Diệp Thạch gật đầ: “Cũng có thể làvậy.”

… …

https://thuviensach.vn

“Thập Thấtgia.” Lý Hoài đi đến trước mặt Lăng Xuyên, cúi mình chào, cung kính gọi một tiếng.

“Thế nào?” Lăng Xuyên hỏi.

“Hẳn làđãcó chừng một tháng.” Lý Hoài nói.

Lăng Xuyên hiểu rõ cười cười, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nói: “Ngươi khôngcónói cho hắn biếtchứ?”

Lý Hoài cười khổ: “Thập Thất gia, ngài đã nói với ta, nếu như tanói choKhúc tiền bối rằng hắn mang thai,Khúc tiền bốituyệt đốisẽ thẹn quá thành giậnmà đánh ta, talàm saodámnói.”

“Làm tốt.” Lăng Xuyên khích lệ.

Lý Hoài nhìn Lăng Xuyên, muốn nói lại thôi.

Lăng Xuyên khó hiểu hỏi Lý Hoài: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Lý Hoài lấy ra một phương thuốc, đưa cho Lăng Xuyên rồi nói: “Thập Thất gia, đây là phương thuốcmàtiểu nhân tư truyền,có công dụngcường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên, không hềcótác dụng phụ.”

Lăng Xuyên nhìn phương thuốc, không tự giác mà đen mặt: “Ngươi cảm thấy ta cầnbổ thận?”

Lý Hoài: “…” Giấu bệnh sợ thầy là không đúng.

“Thực lựccủa nam nhân, tấtnhiênlàcàng mạnh càng tốt.” Lý Hoài đưa khuôn mặt tươi cười nói.

Lăng Xuyên híp mắt nhìn Lý Hoài, phất tay nói: “Ngươi đi xuống đi.”

https://thuviensach.vn

Lý Hoài đầy đồng tình liếc mắt nhìn Lăng Xuyên một cái, xoay người ly khai.

Lăng Xuyên vuốt ve ngón tay, thầm nghĩ, càng mạnh càng tốt? Nếu hắn mạnh hơn một chút, chắc Khúc Khôn sẽ bị hắn giết chết mất.

… …

“Nhạc phụ, ngài tìm ta?” Mộ Thần đi vào thư phòng Bạch Thần Tinh hỏi.

Bạch Thần Tinh gật đầu:“Phải.”

“Có việcạ?” Mộ Thần tò mò hỏi.

“Là như vầy, độc trong cơ thểKhúc nhạc phụcủ ngươiđãđược lọcsạch sẽ, tamuốnhỏithửcóloạiđan dượcnàothích hợpvớihắnkhông.Mấy loại đan dượccấp thấp cũng không phải thiếu,nhưngphẩm chất lạikhông ra làm sao.Ta nghe Diên Tinh nói, đan dược ngươi luyện ra đều là cực phẩm đan dược.”

Mộ Thần ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, cười khẽ một tiếng: “Nhạc phụ, thậtrabất luận đan dược phẩm chất như thế nào, dùng nhiều đều sẽ

sinhrakháng tính.Khúc nhạc phụ hiện giờ thực lựcquáthấp, thậtracó một biện pháp càng tốthơn,Bạch nhạc phụ cótừngnghĩ tớichưa?”

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần, tò mò hỏi: “Cái gì?”

Mộ Thần vuốt ve tách trà trên tay, nhìn Bạch Thần Tinh, nói: “Ta nghe nói, nhạc phụvớiKhúc nhạc phụchiaphòng ngủ?”

Trên mặt Bạch Thần Tinh nhất thời hiện lên vài phần quẫn bách,

“Khúc nhạc phụcủa ngươicònchưa tha thứ chota.”

https://thuviensach.vn

“Nhạc phụà,córất nhiềuchuyệnnêncứng rắn thì phảicường ngạnh một chút,Khúc nhạc phụ khôngchịuhạ thể diện,màngàilạikhông làmgì cả, thời gianqua lâu, sợ làKhúc nhạc phụsẽđa tâm.” Mộ Thần ý vị sâu sa nhìn Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nhăn chặt mày, như có điều suy nghĩ.

Mộ Thần cười cười, tiếp tục nói: “Nhạc phụ,hiện tại thân phậncủangài cùngKhúc nhạc phụ kémnhauquá lớn, ngài là võ thánh, màKhúc nhạc phụchỉvừa mới thăng cấp thành võ sư,Khúc nhạc phụ khó tránh khỏisẽcảm thấy mình kémhơnngài…”

Bạch Thần Tinh mày nhíu chặt: “Chuyện nàyta cũng không để ý.”

“Ngài khôngđể ý nhưng không có nghĩ là Khúc nhạc phụsẽ không để

ý, tuy rằngKhúc nhạc phụ không nói, nhưngsẽ không tránh khỏitự ti.” Mộ

Thần nói.

Bạch Thần Tinh có chút nghi hoặc: “Sẽ sao?” Hắn vẫn luôn cho rằng chuyện khi trước của hắn cùng Tâm Dương, người phạm sai lầm chính là hắn, muốn tự ti cũng nên là hắn tự ti. Nhưng mà theo lời Mộ Thần, tựa hồ

lại không phải như thế.

Mộ Thần nói: “Đương nhiên.” Mộ Thần dừng một chút, rồi thản nhiên cười nói: “Thậtranhạc phụ bây giờ có thểgiúpKhúc nhạc phụ tăng lên công lựcbằngphương pháp nhanh nhất,không gì khác chính làsong tu.”

“Song tu.” Nghe Mộ Thần nói vậy, sắc mặt Bạch Thần Tinh nhất thời có chút không được tự nhiên, tuy vậy lại cũng có mấy phần động tâm.

Mộ Thần nhìn sắc mặt khó khăn của Bạch Thần Tinh, nói: “Nhạc phụ, có một số việc ngài thậtsựnên cùng Lăng ông ngoại họctập.Thậtra tìnhhuốngcủa ngài tốt hơnLăng ông ngoại,còn nữa, ngàivà Khúcnhạc phụ

có cảm tìnhvới nhau.”

https://thuviensach.vn

Tuy rằng hẳn là mà nói, Bạch Thần Tinh ở trước mặt Khúc Tâm Dương tốt hơn so với Lăng Xuyên ở trước mặt Khúc Khôn, dù sao Bạch Thần Tinh và Khúc Tâm Dương đã có một đoạn tình cảm, lại bởi vì hiểu lầm mà tách ra. Mà giữa Lăng Xuyên và Khúc Khôn chỉ là bởi vì Lăng Xuyên trúng độc phát cuồng, bắt Khúc Khôn vừa lúc đi ngang qua ép một trận.

Lăng ông ngoại là hoàn toàn không biết xấu hổ, mặc kệ Khúc ông ngoại có thái độ thế nào, hắn đều như miếng dán dán trên người Khúc ông ngoại, nên làm đều làm, không nên làm thì chuyển qua nói, cả ngày thần thanh khí sảng, bộ dáng ăn no thoả mãn.

Bạch Thần Tinh lại rất muốn mặt mũi, phát hồ tình, chỉ hồ lễ*, nhất định phải chờ đến lúc Khúc Tâm Dương cam tâm tình nguyện, cả ngày đều là một bộ muốn tìm bất mãn, khí phu nghiệp chướng nặng nề.

*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: Ý nói có tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa.

Đây là chênh lệch giữa muốn mặt mũi cùng không biết xấu hổ! Cho nên, thứ mặt mũi này, cần nó làm gì?

Bạch Thần Tinh gật gật đầu, trầm mặc không lên tiếng.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

348. Chương 348

Khúc Khôn nhìn thấy thân ảnh Lăng Xuyên, chẳng biết tại sao, bỗng dưng lại có chút chột dạ.

“Sao ngươi lại tới đâynữa?” Khúc Khôn lộ ra biểu tình “hung thần ác sát” mà mình tự nhận, nhìn chằm chằm Lăng Xuyên hỏi.

“Tới thăm ngươi một chút.”Lăng Xuyên nhìn bộ dáng “được người thích” của Khúc Khôn, tươi cười nói.

Khúc Khôn bực bội kéo kéo tay áo, liếc mắt lãnh đạm nói với Lăng Xuyên: “Ta không có gìđẹp đâu mànhìn.”

“Ngươi sao lại không có gìđẹp? Ngươilà đẹp nhất,cảvạn vậtởTrung Châuđềukhôngbằngmột nửa phong tìnhcủangươi.”Lăng Xuyên ôn nhu nói với Khúc Khôn.

Khúc Khôn lập tức run rẩy, “Ngươi đừng nóinữa.” Hắn mới vừa ăn no, đây là muốn ói ra đâu.

“AKhôn,tanghe nóirằng, ngươi không hài lòng đốivớinăng lực của ta sao?” Lăng Xuyên ủy khuất hỏi Khúc Khôn.

Khúc Khôn quay mặt đi, gương mặt vặn vẹo, “Ngươi…cáchta xa chútđi.”

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên vừa mới tới gần, Khúc Khôn lập tức có loại cảm giác như

đang bị Lăng Xuyên áp đảo.

“Nghe nói ngươirất bất mãnđốivớinăng lực của ta.” Lăng Xuyên nửa ngồi xổm bên người Khúc Khôn, cầm bàn tay Khúc Khôn lên hôn hôn, rồi hỏi.

Khúc Khôn lắc lắc tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng thì thế

nào?”

“Không thế nàocả,ta chỉ lànghĩ,tađãsinh mãnhnhư vậy rồi màngươi còn không hài lòng, thật sự ngoài ý muốncủa ta, nhưngyên tâm, ta sẽ không ngừng cố gắnghơn.” Lăng Xuyên khẽ vuốt ve gương mặt Khúc Khôn, nói.

Khúc Khôn đen mặt. Cái tên Lý Phôi chết tiệt kia dám cáo hắc trạng với Lăng Xuyên, đúng là nên sát ngàn đao.

Khúc Khôn mím chặt môi, cuối cùng cũng vẫn không chịu thừa nhận năng lực Lăng Xuyên rất tốt, phi thường tốt.

Lăng Xuyên lấy ra một phương thuốc, đưa cho Khúc Khôn nhìn, nói:

“Đây làthứta chuẩn bịchongươi, ngươi xemđi,nếungươi cảm thấy tốt, tasẽdùng nó.”

Khúc Khôn không rõ, đưa ánh mắt thô sơ đảo qua phương thuốc, sau đó trái tim hắn như ngừng đập. Hắn mặc dù không phải y sư, nhưng cũng biết rõ mấy thứ trong phương thuốc này đại biểu cho cái gì. Tên Lăng Xuyên cầm thú chết tiệt!

Khúc Khôn giựt lấy phương thuốc, xé nát.

“Được!Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất!Ngươi kim thươngbấtngã, một trăm nữ nhâncũngkhông thỏa mãnnổingươi, một trăm nữ

nhâncộngthêm một trăm nam nhâncũngvẫn khôngchịu không nổi https://thuviensach.vn

ngươi!Ngươi bản lĩnh lớn nhất,trướcchưa từng có ai, saucàng không cóngườinào,đã đượcchưa!!!?” Khúc Khôn buồn bực nói.

Lăng Xuyên cười: “AKhôn, ngươi khen ta như vậy, thật sựlàmta thụ

sủng nhược kinhđó nha.”

Khúc Khôn thở phì phì nằm trên xích đu, hai mắt nhắm nghiền.

“Cóthứgì muốn ănkhông?” Lăng Xuyên nhìn thấy Khúc Khôn tức giận xanh mét mặt mày, có chút ngại ngùng hỏi.

Khúc Khôn vẫn không mở mắt ra, giọng nói tràn đầy đề phòng:

“Ngươi muốn gìnữa?”

“Ta nghe nói khẩu vị ngươirấttốt, tacó mang chút đồ ăn tới chongươi.”

Lăng Xuyên nói.

“Ta chỉ là đột nhiên khẩu vị tốt, ta không có mang thai…” Khúc Khôn như lâm đại địch nhìn Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên gật đầu ra vẻ hiểu, nói: “Ta biết,nhưngngươi là phu nhâncủata, bất luận ngươi có mang thai hay không, tacũngkhông thểkhông mangđồ ănchongươimà.”

Khúc Khôn hết sức nghi hoặc nhìn Lăng Xuyên: “Ngươiđangđánh chủ

ýquái quỷ gì đây?”

Lăng Xuyên vô cùng ủy khuất nói: “Tại trong mắt ngươi, ta chính là cái loại người chỉ biết đánh chủ ýxấunhưnày sao?”

Khúc Khôn bất đắc dĩ nhìn Lăng Xuyên, nói: “Nếukhông phảivậy thìngươi cảm thấy ngươi là hạng người gì đây?” Năm đó thì không nói tới, nhưng bắt đầu từ lúc hắn gặp được Lăng Xuyên lần thứ hai, hắn đã cảm thấy Lăng Xuyên không có lúc nào là không đánh chủ ý xấu.

https://thuviensach.vn

Lăng Xuyên: “…”

Mộ Thần đi vào phòng ngủ, liền thấy Diệp Thạch chống cằm, vẻ mặt rầu rĩ.

Đại Bảo, Tiểu Bảo thì đang nhàm chán lăn tới lăn lui bên chân Diệp Thạch.

Mộ Thần thấy Diệp Thạch như vậy thì hỏi: “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?”

Diệp Thạch buồn rầu cáo trạng với Mộ Thần: “Ông ngoạicứ

luônđoạtđồ ăn củata, ông ngoại còn đoạtcủa cảĐại BảovớiTiểu Bảonữa, nói tiểu hài tử ăn nhiều sâu răng, không tốt…” Diệp Thạch dừng một chút lại nói, “Nhưngchủ yếu vẫn là đoạt đồ ăncủata.”

Mộ Thần: “…” Khúc Khôn vậy mà ngay cả đồ ăn của tiểu hài tử cũng không buông tha, đúng là khó tin.

“Nếu ông ngoại đoạtcủangươi,vậyngươi đi đoạtlại đồ ăn củaông ngoạilàđược rồi.” Mộ Thần cười cười đề nghị.

Diệp Thạch nâng cằm nhìn Mộ Thần, tức giận nói: “Ông ngoại không cóđồăn.”

“Sao ông ngoại lại không cóđồănđược, Lăng ông ngoại điều bavịlinh đầu bếp thất cấp từ Lăng gia lại đây choông ngoạimà.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch trợn to mắt: “Chuyện khi nàocơ?Sao talạikhông biết?”

Mộ Thần cười: “Ba vị linh đầu bếp vừamớiđếnhôm nay.”

Diệp Thạch vuốt cằm, trong mắt hiện lên vài phần hiểu rõ: “Có phảidonăng lực Lăng ông ngoại không được, sợ Khúc ông ngoại ghét bỏ

hắn, cho nênmớicố ý từnơikhác bùlại không?!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “…” Năng lực Lăng Xuyên mà còn không được, vậy chỉ sợ

không ai dám nói mình năng lực mạnh rồi.

“Làm sao ngươi biết năng lực ông ngoại không được?” Mộ Thần tò mò hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Khúc ông ngoại nóiđó.”

Mộ Thần cúi đầu nghĩ, ngay cả Lăng Xuyên như vậy cũng không thỏa mãn nổi Khúc Khôn, Khúc Khôn thật đúng là quá lợi hại. Khó trách Lăng Xuyên thích ép Khúc Khôn, Khúc Khôn thật đúng là… thiếu đánh!

“Ta cảm thấyhình nhưông ngoạiđangmang thai.” Diệp Thạch nâng cằm nói.

Mộ Thần hỏi: “Vìsao?”

“Bởi vì ông ngoại càng ngày càng ănnhiều, hơn nữa càng ngày càng thích ăn ngọtvới chua.” Diệp Thạch nghiêm túc nói.

Mộ Thần: “…” Hẳn là Khúc Khôn thật sự đang mang thai, dù sao cầm thú Lăng Xuyên kia gần đây vậy mà không hề đụng tới Khúc Khôn, đây không phải là rất kỳ quái sao?

“Nhưng mày sưdoLăng ông ngoại phái tớilạinói Khúc ông ngoại khôngcó mang thai.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần cười khẽ, nói: “Ngươinghĩ,lời củaLăng ông ngoại có thể tin sao?”

Diệp Thạch đảo mắt, lắc lắc đầu. Lăng ông ngoại nói dối hết bài này đến bài khác, không có chút đứng đắn nào.

Mộ Thần nghiêng đầu:“Vậy ngươicảm thấy,lời màngườicủaLăng ông ngoại nóiracó thể tin sao?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch trợn lớn mắt: “A! Ông ngoạithật sựmang thai?”

Mộ Thần cười không nói, đôi mắt Diệp Thạch nhất thời biến ảo vô thường.

Đại Bảo:“Ăn… Ăn… Ăn…”

Tiểu Bảo: “Mang thai… Mang thai… Mang thai…”

Đại Bảo Tiểu Bảo mỗi đứa ôm một chân Diệp Thạch, thanh âm đan với nhau, biến thành: “Ăn, mang thai, ăn, mang thai, ăn…”

Gương mặt Diệp Thạch nóng lên, Đại Bảo Tiểu Bảo nói như vậy, làm Diệp Thạch cảm giác như hai đứa nhỏ này đang nói y chính là một người chỉ biết ăn no mang thai, mang thai ăn no.

“Tiểu Bảo thật lợi hại,biếtnóitừ ‘mang thai’ rồi,cònĐại Bảothì vẫncả

ngày‘ăn ăn’.” Mộ Thần tràn đầy tán thưởng nhìn Tiểu Bảo.

Đại Bảo ngẩng đầu, ánh mắt dạo qua một vòng trên mặt Mộ Thần, miệng “Ăn, ăn, ăn…” liền biến thành “Mang thai, mang thai, mang thai…”

Diệp Thạch nhìn Đại Bảo: “Đại Bảo họcthậtnhanh.”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!”

Đại Bảo, Tiểu Bảo vây quanh Diệp Thạch và Mộ Thần, nãi thanh nãi khí kêu “mang thai”.

Lúc Khúc Khôn đi vào, Đại Bảo và Tiểu Bảo đồng thời chuyển ánh mắt về phía Khúc Khôn, phi qua ôm đùi Khúc Khôn, vẻ mặt cầu biểu dương gọi thẳng “Mang thai”, Khúc Khôn lập tức đen mặt.

“Ngươi mang thai?” Khúc Khôn hỏi Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch lắc đầu: “Không cóạ.” Y mới vừa sinh thôi mà, làm gì nhanh mang thai như vậy được.

Khúc Khôn đen mặt, nói: “Ngươi không cómang thai thì dạyĐại Bảo, Tiểu Bảokêu làmgì!Từ ‘mẫu phụ’cònchưa cóhọckêuđược, liềndạy mấy thứloạn thất bát taorồi!”

Diệp Thạch: “…” Y không có cố ý dạy mà! Đại Bảo, Tiểu Bảo là vô sự tự thông đấy chứ.

“Ông ngoại, có việcsao ạ?” Mộ Thần hỏi.

Khúc Khôn liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi: “Cóđồăn không?”

“Không có.” Diệp Thạch có hơi chột dạ nói.

Trên mặt Khúc Khôn lập tức hiện lên vẻ thất vọng.

“Lăng ông ngoại có điều bavịlinh đầu bếptừLăng giaquađâyđó ông ngoại.” Diệp Thạch nói.

Khúc Khôn nhìn Diệp Thạch, có chút nghi ngờ: “Thật sao?”

Mộ Thần gật đầu nói: “Đúng vậyđó ông ngoại,nghe nói, bavịlinh đầu bếpkia cótay nghề không tồi, ông ngoại ngài có thể thử xem.”

“Nhưng đóchính là ngườicủaLăng Xuyên.” Khúc Khôn có chút khó chịu nói thầm.

Mộ Thần cười cười nhìn Khúc Khôn: “Ông ngoại, ngườicủaLăng ông ngoại khôngphảilà càng tốt sao? Ngài không thểcứ luôn đểLăng ông ngoại chiếm tiện nghinhư vậy, ngẫu nhiên cũngphảichiếm vềchứ.”

Khúc Khôn như có điều suy nghĩ mà nhìn Mộ Thần, trịnh trọng gật đầu: “Nói không sai.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Khúc Khôn rời đi, sau đó nhìn qua phía Mộ Thần, tràn đầy cảm thán nói: “Mộ Thần,tài ăn nóicủangươi thật tốt.”

Mộ Thần cười: “Ta nghĩ,trong một thời gian ngắn,hẳn là Khúc ông ngoại sẽ khôngtới đoạt đồ ăn củangươiđâu.”

Nếu như Lăng Xuyên ngay cả đồ ăn cho Khúc Khôn cũng chiếu cố

nổi, vậy hắn cũng quá không nên việc rồi.

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, nói: “Mẫu phụ nói, ngươi thích nhấtlànói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen.”

“Khúc nhạc phụ nói như vậy?” Trên mặt Mộ Thần không khỏi hiện lên vài phần nghi hoặc, hình như hắn không có đắc tội vị nhạc phụ này thì phải, sao lại bị Khúc nhạc phụ nói như vậy nhỉ?

Mộ Thần hồ nghi nhìn Diệp Thạch: “Khúc nhạc phụ cụ thể nói như

thế nào?”

Diệp Thạch: “Mẫu phụ nói,lúcngươi nhàn hạ không luyện đan liền cùng phụ thân nói hưu nói vượn, cố tìnhvịphụ thânđầu gỗ kiacòncoi lờingươi nóinhư lời hội thánh đức chúa trời mẹ, tintưởngkhôngchútnghi ngờ.”

Mộ Thần: “…”

Theo hiểu biết của hắn, hai vị nhạc phụ đã viên phòng rồi.

Lúc trước hắn còn cảm thấy Bạch Thần Tinh không đủ rõ rang. Bạch Thần Tinh không đủ rõ ràng chỗ nào?! Mình và Bạch Thần Tinh chỉ vừa mới nói buổi sáng, vào ban đêm Bạch Thần Tinh liền không chờ đợi được mà ăn sạch Khúc nhạc phụ. Nhưng mà ăn sạch sẽ rồi lại đổ hết mọi chuyện lên trên đầu hắn, đúng là tính một kế rất tốt!

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươivớiphụ thânđãnói những gìvậy?”

Mộ Thần xấu hổ cười trả lời: “Không có gì, ta chỉ đề nghịmột vài câu thôi.”

Hắn còn tưởng phẩm hạnh của Bạch nhạc phụ tốt hơn Lăng ông ngoại chứ, quả nhiên là hắn suy nghĩ quá nhiều, hai người này đều không phải thứ

gì tốt cả.

“Gần đâyngươi vẫn luônvội vàng bồi dưỡng luyện dược sư sao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Ừ.”

Tốc độ của Bạch gia cùng Lăng gia rất nhanh, hắn chân trước vừa thả

ra tin tức, chân sau Bạch gia cùng Lăng gia liền mỗi bên đưa ba vị luyện dược sư thất cấp hậu kỳ lại đây cho hắn chọn lựa. Sáu người này, đều là người nổi bật trong đám luyện dược sư thất cấp ở Trung Châu, đều là gần đây mới gia nhập Bạch gia và Lăng gia, vả lại đều tự nguyện ký kết văn tự

bán đứt.

Mộ Thần ban đầu chỉ tính bồi dưỡng ra hai người, nhưng sau đó đắn đo một hồi, liền trực tiếp bồi dưỡng luôn sáu người, tính chờ trong sáu người này ra được hai vị luyện dược sư bát cấp thì liền dừng tay.

“Sáu người kia có thểrahaivịluyện dược sư bát cấp sao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nói: “Hẳn là có thể.”

Có thể trở thành luyện dược sư thất cấp hậu kỳ, tư chất không thể nào kém được. Mấy vị luyện dược sư đó kinh nghiệm cũng rất phong phú, chỉ

là khiếm khuyết một chút cơ duyên.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

349. Chương 349

Từng đám đan vân hội tụ trên trời, đánh xuống từng đạo đan lôi.

Nơi Bạch gia xuất thế đan dược bát cấp, nhất thời long trời lở đất.

“Bạch gia có người luyện chế xuất đan dược bát cấp!Là đan dược bát cấpđó!”

“Mộ Thần luyệnrađan dược bát cấp không phải làquábình thườngsao,đại kinh tiểu quái làmgì.”

“Nhưng đây khôngphảilà Mộ Thần! Là một luyện dược sư khác luyện ra! Bạch gia cómột vịluyện dược sư thất cấpthăng lênbát cấp,làluyện dược sư bát cấpđó!”

“Bạch gia lạicó thêmmộtvịluyện dược sư bát cấp?”

“Bạch giavậy mà lạicótớihaivịluyện dược sư bát cấp,cứ tiếp tụcvậy,không chừng sẽbắt kịp Đan Thápluôn ấy chứ.”

…

Các loại ngôn luận tương tự nhanh chóng được truyền ra, chuyện Bạch gia có thêm một vị luyện dược sư bát cấp chỉ trong chốc lát đã bị lan truyền nhanh chóng, ồn ào vô cùng.

https://thuviensach.vn

Việc Đan Tháp cùng Bạch gia và Lăng gia tranh chấp về năm vị luyện dược sư chết trong Đan Điện, theo thời gian trôi qua đã từ từ bình ổn lại, nhưng lúc này Bạch gia lại có thêm một vị luyện dược sư bát cấp, lần thứ

hai trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Phân tháp Đan Tháp.

“Mộ Thần thật là quá lợi hại.”

“Ừ, luyện dược sư bát cấp đềubịhắn dạy ra,không biếtngười này đến tột cùng làmnhư thế nàođược!”

“Nghe nói,lúctrước hai nhà Bạch, Lăng chiêu Mộ đại sư thất cấp hậu kỳ là vìmuốnbồi dưỡng luyện dược sư bát cấp,ThươngNhạc tiền bối làngườiđầu tiêntừdưới tayMộ Thầnra thànhluyện dược sư bát cấp, nói không chừng về sau còn cóngườithứ hai, thứ ba.”

“ThươngNhạc tiền bốidừnglạiởtrình độ luyện đan thất cấp cao cấp đã hơn năm trăm năm, tuy rằng trướcđó ôngkhông thuộc về Lăng gia, nhưng lại có giao hảo vớiLănggia, lần này Lăng gia chiêu Mộ đại sư,ông ấylàngười đâu tiêncùng Lăng gia ký văn tự bán đứt,thế nên bây giờ ông ấythuộc Lăng gia.”

“Tuy rằng văn tự bán đứtcó hơiđại giớimộtchút, nhưng nếuchỉký văn tự bán đứt liền có thể có cơ hội trở thành luyện dược sư bát cấp,vậy thìvăn tự bán đứtthì có là sao?”

“Ngươithấyvăn tự bán đứt có thể tùy tiện ký,thìcũngphải coingười tacóđể ýtớingươikhông rồimới có cơ hội ký, danh ngạchrấthữu hạn, người ta hiện tại lại không nhậnthêmngười.”

“Mà nói này,lúc trướcluyện đan thuậtcủaTiêu Mạnh đại sưcũng không thuaThươngNhạctiền bốilà mấy nhỉ.”

https://thuviensach.vn

“Lúc trướcTiêu Mạnh đại sư luyện chế đan dược thất cấpcóxác xuất thành công cùng phẩm chấthìnhnhưcòn trên cả ThươngNhạc tiền bối, hiện tạithì… gần đây xác xuất luyện đan thành côngcủaTiêu Mạnh đại sư thật sựlà khó coi muốn chết.”

Tiêu Mạnh chỉ mới vừa gia nhập, nhưng hắn cũng từng thành công luyện chế không ít đan dược thất cấp, vô cùng nổi bật.

Từ khi Mộ Thần lên khóa giảng bài, xác xuất luyện đan thành công của Tiêu Mạnh liền thẳng tắp giảm xuống, không ít linh thảo cao cấp đều bị

hắn làm hư.

“Nếu Tiêu Mạnh không rờikhỏi Bạch gia, nói không chừng hiện tại cũngđãlà luyện dược sư bát cấprồi.” Một luyện dược sư vui sướng khi người gặp họa mà nói.

Nếu Tiêu Mạnh từ đầu đến cuối đều ở lại Bạch gia, thì hắn sẽ chính là nguyên lão. Xem những luyện dược sư lưu lại Bạch gia kia, đãi ngộ thật sự

vô cùng tốt. Chỉ là luyện dược sư còn lại ở Bạch gia có trình độ hữu hạn, thế nên Mộ Thần mới không thể không để Bạch gia tuyển người.

…

Trong luyện đan thất, Tiêu Mạnh nhìn thứ cháy đen trong đan lô, sắc mặt hết sức tối tăm.

Trong khoảng thời gian này, hắn tâm tình bực bội, suy nghĩ hỗn loạn, đã nhiều lần luyện đan thất bại.

Đoạn thời gian trước, một ít luyện dược sư ở Bạch gia lúc trước không so kịp hắn, bây giờ trình độ luyện đan lại nhanh chóng tăng lên, trở thành tồn tại có thể sánh vai với hắn. Chuyện này thật sự khiến Tiêu Mạnh chịu đả kích nặng, thế nên tuy rằng không có thừa nhận với ai, nhưng trong lòng Tiêu Mạnh phi thường hối hận.

https://thuviensach.vn

Bạch gia là trở về không được, trở về cũng chỉ là tự rước lấy nhục, hắn chỉ có thể ở lại Đan Tháp.

Lúc trước Đan Tháp hứa hẹn với hắn, tuy rằng không có thực hiện toàn bộ, nhưng đãi ngộ cũng coi như không tồi, nhưng gần đây hắn luyện chế đan dược liên tục thất bại, khiến đám luyện dược sư kia tâm sinh không phục.

Tiêu Mạnh càng vội vã chứng minh mình, xác xuất luyện đan thành công lại càng thấp.

“Sư phụ.”Hồ Khung gọi một tiếng.

Tiêu Mạnh liếc mắt nhìn Hồ Khung, hỏi: “Nghengóngrõchưa, tin tức là thật?”

Hồ Khung gật đầu: “Luyện đan thuậtcủaThươngNhạcthật sựtăng lên bát cấp,ngườiluyệnrađan dược bát cấpởBạch gia là ThươngNhạc, không phải Mộ Thần.”

Tiêu Mạnh nhắm mắt lại, trong lòng hết sức hối hận, sớm biết như thế, tội gì phải làm vậy đâu? Rột cuộc thì lúc trước hắn tại sao lại quỷ mê tâm hồn đáp ứng lời mời của Đan Tháp chứ.

Nếu bây giờ hắn còn ở Bạch gia, Mộ Thần tất nhiên sẽ đối xử khác biệt với hắn.

Có lẽ lúc này hắn đã trở thành luyện dược sư bát cấp. Luyện dược sư

bát cấp a, đây chính là tồn tại có thể cùng ngồi cùng ăn với tháp chủ Đan Tháp a!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Mạnh nhất thời nóng một trận, nhưng sau đó lại chuyển thành lạnh lẽo.

https://thuviensach.vn

Hắn chỉ là một luyện dược sư thất cấp cao cấp, Bạch gia căn bản không để hắn vào mắt. Thật giận rằng mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị người ta phủng, phủng tới mức hồ đồ.

Hồ Khung cúi đầu, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối với Tiêu Mạnh lại tràn ngập oán hận.

Tuy rằng Mộ Thần đang chuyển ánh mắt đến trên người luyện dược sư

thất cấp cao cấp mới tới, đã tạm dừng giảng bài những người khác, nhưng là luyện đan thuật của những người đó vẫn như cũ nhanh chóng tăng lên.

Những luyện dược sư ở Bạch gia lúc trước thua kém hắn, giờ toàn bộ đều đã trở thành luyện dược sư thất cấp.

Cứ mỗi cách cái vài ngày, Hồ Khung luôn có thể nhận được tin tức người nào lúc trước là ‘vãn bối’ của mình, bây giờ đã trở thành ‘tiền bối’

của mình rồi.

Tin tức tốt từ Bạch gia, Lăng gia liên tiếp tới không ngừng, mỗi một tin tức tốt đều đâm vào lòng Hồ Khung, khiến hắn hối hận trái tim như

muốn nhỏ máu.

… …

Đan Cốc.

“Không nghĩ tới Bạch gia nhanh vậymà đã có thêmmột luyện dược sư

bát cấp.” Đan Thần nói.

Đan Diểu cười khổ: “Lần trướcBạch gia cùng Lăng gia thả ra tin muốn chiêu Mộ đại sư thất cấp cao cấp,sau khitin tức truyền rathìcũngcó không ít luyện dược sư thất cấp cao cấp tới cửa.”

Nghe nói muốn vào hai nhà thì phải ký văn tự bán đứt, thế nên có không ít luyện dược sư do dự không quyết, lựa chọn treo giá, nhưng lúc https://thuviensach.vn

này đều đồng ý hết.

Kết quả, không đợi đám người do dự này kịp phản ứng, người ta đã kết thúc chiêu mộ.

Cách buổi chiêu mộ chấm dứt mới chỉ vài ngày, liền có luyện dược sư

thất cấp thăng cấp thành luyện dược sư bát cấp, Mộ Thần này thật sự đáng sợ.

“Chuyện lần này lại là bút tíchcủaMộ Thần.” Đan Thần hỏi.

Đan Diểu gật đầu: “Khôngthì ai vào đây.”Không có Mộ Thần, Thương Nhạc nào có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy trở thành luyện dược sư bát cấp!

Nghe nói hai nhà Bạch, Lăng lần này chiêu mộ chính là vì bồi dưỡng luyện dược sư bát cấp, nhưng hai nhà đều không có nói rõ, bởi mục đích của Mộ Thần quá mức khó tưởng tượng, nếu truyền ra chỉ sợ sẽ bị nói này nói nọ.

Hiện giờ Thương Nhạc lên bát cấp, tin tức này mới truyền ra ngoài.

Lúc tin tức bị tuôn ra, số luyện dược sư thất cấp cao cấp muốn gia nhập hai nhà Bạch, Lăng nhất thời tăng vọt, thế nhưng hai nhà đều không nhận thêm.

“ThươngNhạc mặc dù làởBạch gia thăng cấp thành luyện dược sư bát cấp, nhưng hắnlàngười Lăng gia chiêu mộ. Nghe nói Mộ Thần tính là bồi dưỡngmộtluyện dược sư bát cấpchomỗi nhà.” Đan Thần nói.

Đan Diểu cười khổ: “Mộ Thần hào phóng như vậy, tacũngmuốn đitới chiêu mộ luôn đây nè.” Đây chính là luyện dược sư bát cấp a! Đan Tháp mới chỉ có vài luyện dược sư bát cấp thôi.

https://thuviensach.vn

Cừu Tranh Vanh nơi chốn đối nghịch cùng Mộ Thần, kết quả Mộ Thần tùy tùy tiện tiện liền bồi dưỡng ra một luyện dược sư bát cấp có thể cùng ngồi chung bàn với hắn.

“Đáng tiếclàhai nhà Bạch, Lăngchỉtuyển nhận luyện dược sư tán tu vi, hơn nữa hiện tại đã không thunữa.” Đan Thần bất đắc dĩ nói.

Đan Diểu cười khổ lắc lắc đầu, bọn họ chính là người Đan Cốc, không có khả năng ký văn tự bán đứt với Lăng gia, Bạch gia.

“Gần đây Mộ Thần động tác không ngừng, nhữngtên ban đầu ởBạch gia sauđólại rời đi, sợ là phải hối hận điên mất rồi.”

Đan Diểu gật đầu, “Chứ gì nữa.” Đáng tiếc không có thuốc hối hận.

Luyện dược sư một khi sinh ra tâm ma, xác xuất thành đan sẽ bé đi. “Ta nghe nói,nhữngluyện dược sưrờiBạch gia, trên cơ bản luyện đan thuật đềurơichậm lại.”

Đan Thần lắc đầu, những người này thật sự là… tự làm bậy không thể

sống.

“Đúng rồi, hội đấu giácủaBạch giasắpbắt đầurồi đó.” Đan Diểu nói.

Đan Thần lên tiếng, “Ừ.”

Những hội đấu giá kha bình thường đều phải làm rất nhiều tuyên truyền, mà tuyên truyền của Bạch gia vừa đơn giản vừa thô bạo. Bạch gia chế tác ra một vạn phần thiệp mời, sau đó đưa đến các đại hội đấu giá để

bán đấu giá. Nếu muốn tham gia hội đấu giá của Bạch gia thì phải có thiệp mời. Chỉ thu tiền giá đống thiệp mời này thôi cũng đã rất khả quan rồi.

“Bạch gia thật sự khí phách kinh người.” Những hội đấu giá khác nếu làm như vậy, đến lúc đó nói không chừng trước cửa có thể giăng lưới bắt https://thuviensach.vn

chim. Nhưng lần này Bạch gia bán đấu giá, một vạn phần thiệp mời chỉ sợ

là cung không đủ cầu.

“Đó làdongười tađãchắcăn rồi. Ba mươiviênđan dược bát cấp, ba trămviênđan dược thất cấp, nhiều đan dược như vậy,cảTrung Châu đều phải sôi trào.” Đan Thần lắc lắc đầu, hâm mộ nói.

Thiệp mời đã bán đấu giá, thứ này vừa xuất hiện liền khiến mọi người điên cuồng đoạt, xác thực đáng sợ.

…

“Đã xảy ra chuyện! Đã xảy ra chuyện!” Một nữ tử diện mạo diễm lệ

lảo đảo chạy vào phòng khách Đan Thần.

“TuyếtDi, sao vậy?” Đan Thần khó hiểu nhìn Đan Tuyết, Đan Tuyết ở

trong mắt Đan Thần vẫn luôn ung dung đẹp đẽ quý giá, cử chỉ hữu độ, hiện giờ lại mất hình tượng như vậy, Đan Thần không khỏi có chút ngoài ý muốn.

“Bạch gia…”

Đan Thần nghe xong mở đầu, trong lòng âm thầm hiểu rõ, “Bạch gia lạicó thêmluyện dược sư bát cấp?”

“Chỗ Bạch gia xuất hiện cửu cấp đan kiếp!!!!!!”

Vẻ mặt Đan Thần nhất thời thay đổi. Cửu cấp đan kiếp, luyện dược sư

cửu cấp!!

“Khôngchỉcửu cấp đan kiếp, còn có đan dược bát cấp kiếp!” Vẻ mặt Đan Tuyết điên cuồng nói.

Đan Thần: “…”

https://thuviensach.vn

Đan Diểu có chút không hiểu: “TuyếtDi, cái gì là cửu cấp đan kiếp?

Còn có đan dược bát cấp kiếp?”

Đan Tuyết thở dốc nói: “Mộ Thần trở thành luyện dược sư cửu cấp, Bạch giathì hình như lạitrùng hợpcó thêmmột luyện dược sư thất cấptăng lênbát cấp, cho nên…hai loại đan vânđang hợplại với nhau.”

Đan Thần trừng lớn mắt, đan dược bát cấp cùng đan dược cửu cấp đồng thời xuất thế, rầm rộ như vậy, coi như thiên cổ cũng khó gặp, Bạch gia đây là sắp đại hưng!

… …

Lãnh địa Bạch gia.

Vô số tu luyện giả nhìn dị tượng không trung, chậc chậc lấy làm lạ.

“Không nghĩ tới đan dược cửu cấpcũng bịhắn luyện ra.” Hà Hiền nhìn dị tượng trên bầu trời, nhịn không được nói.

Hà Tĩnh Nguyệt mím môi, “Mộ Thần thật sự lợi hại.”

Hà Hiền gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.” Khen là kỳ tài ngút trời thật không khoa trương chút nào.

Hà Tĩnh Nguyệt quay qua hỏi Hà Hiền: “Ông nội,Mộ Thần luyệnrađan dượcgì vậy ạ?”

Trên bầu trời, một con kim long uy nghiêm hùng tráng khiến lòng người sinh kính sợ đang bay múa, tiếng long ngâm xa xưa, khiến khí huyết người ta sôi trào.

“Hẳnlà Đằng Long Kinh Thiên Đan.” Hà Hiền nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

350. Chương 350

Bạch gia.

Diệp Thạch nhìn dị tượng trên bầu trời, ánh mắt như hiện lên điều gì kỳ lạ.

“Thơm thơm thơm…”

“Ăn ăn…”

Diệp Thạch nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo bên người, bất đắc dĩ nói: “Vật kiamấy đứakhông thể ănđâu.”

Đây chính là đan dược cửu cấp, Đại Bảo với Tiểu Bảo căn bản không tiêu hóa được.

Đại Bảo Tiểu Bảo ôm chân Diệp Thạch, ‘điềm đạm đáng yêu’ cọ đến cọ đi.

Diệp Thạch nhìn hia đứa nhóc đang làm nũng bán manh, bất đắc dĩ mà thở dài, thầm nghĩ không thể ăn chính là không thể ăn. Đan dược này ngay cả y cũng không thể ăn đâu, nhưng mà thật sự thơm quá đi, hương vị nhất định sẽ rất ngon, vừa giòn vừa thơm.

Bạch Thừa Phong khoanh tay nhìn dị tượng, vẻ mặt hưng phấn. Đan Tháp? Đan Tháp thì tính là gì chứ!

https://thuviensach.vn

Thế giới này cho tới bây giờ đều là dùng thực lực nói chuyện, hiện giờ

thân phận tháp chủ Đan Tháp của Cừu Tranh Vanh cùng thân phận luyện dược sư cửu cấp của Mộ Thần kém nhau quá xa.

Dù Cừu Tranh Vanh nhìn Mộ Thần không vừa mắt, nơi chốn nhằm vào Bạch gia thì thế nào, hiện tại Bạch gia bọn họ nếu như đi chiêu Mộ đại sư, còn không biết sẽ có bao nhiêu luyện dược sư trên thất cấp cao cấp vội vàng tới cửa cầu thu lưu đâu.

“Đằng Long Kinh Thiên Đan,loạiđan dược này có thể đề cao thực lực võ thánh!” Bạch Thừa Phong nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch: “Đúng thế.Mộ Thần nói đan dược này dùngrấtđược,đểông nội hoặc là phụ thân ăn, hẳn là có thểtăng lên nhất tinh.”

“Mộ Thần luyện đan dượcnàylà tính chophụ thânngươidùng,hay làcho ông ngoại ngươidùng?” Bạch Thừa Phong hứng thú hỏi.

Một bên là nhạc phụ, một bên là ông ngoại, chỉ sợ là Mộ Thần phải đau đầu rồi.

Diệp Thạch bĩu môi, nghiêng đầu nói: “Mộ Thần nói, phụ thân cùng ông ngoại đều không phải thứ tốt.”

Bạch Thừa Phong: “…”

Lăng Trầm: “…”

“Nhưng dù saonước phù sa không chảy ruộng ngoài, tuy rằng nhân phẩmcủaphụ thân cùng ông ngoại đều không tốt lắm, nhưngvẫncần phải cho bọn họdùngmộtviên.” Diệp Thạch nói.

Lăng Trầm gật đầu, vội hỏi: “Đúng đúng, mấu chốt là cho ai ăn?”

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần nói,đểphụ thânvớiông ngoại chơi đoán số đi, ai thắng, chính làcủa người đó.” Diệp Thạch nói.

Bạch Thừa Phong trừng lớn mắt. Lấy việc chơi đoán số để quyết định đan dược cửu cấp thuộc về ai, Mộ Thần thật là có sáng ý, cho nên nói, ý tưởng của thiên tài cùng thường nhân luôn luôn bất đồng?

Bên cạnh Diệp Thạch có vài vị trưởng bối cả hai nhà Bạch gia, Lăng gia, nghe được lời Diệp Thạch nói thì biểu tình những người này đều trở

nên quỷ dị.

Mọi người bỗng nhiên cảm thấy, nếu rảnh có lẽ nên đi nghiên cứu chút về chơi đoán số, nói không chừng khi nào đó lại có tác dụng?

“Mộ Thần thông minh nhấtluôn đó nha, chơi đoán sốthìcầnnhìnxemphụ thânhayông ngoạicóvận khíhay không, Mộ

Thầnsẽkhông đắc tội ngườita.” Diệp Thạch đắc ý nói.

“Đúng vậy! Mộ Thần thông minh nhất.Diên Tinh, ánh mắt nàycủangươi thật sựquáđộc! Thiên hạ nàycónhiều nam nhân như

vậy,màngươilạichọn lựađược ngườitốt nhấttrong đấy.” Bạch Khê Phong phe phẩy cây quạt, hết sức tán thưởng.

Diệp Thạch ngại ngùng cười cười, nói: “Ta trước kia cónằm mơcũng không nghĩMộ Thần có thể đi đến một bước này.”

Khi trước y mới vừa gặp Mộ Thần, Mộ Thần chỉ là một võ giả, không học vấn không nghề nghiệp, thanh danh thì cực kém, thực lực thì vẫn chưa có mạnh bằng y đâu!

Lúc ấy y thấy Mộ Thần khá là yếu đuối, khi Mộ Thần nói tới việc sẽ

bảo vệ y, y nghĩ, nếu Mộ Thần đối tốt với y, sau này để y bảo hộ Mộ Thần cũng có thể.

https://thuviensach.vn

Như chỉ trong chớp mắt, Mộ Thần đã thành đệ nhất cao thủ Trung Châu.

Tuy rằng Mộ Thần mới chỉ là võ tôn, nhưng những võ thánh bình thường căn bản không phải là đối thủ của Mộ Thần.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Mới ngắn ngủn vài năm thời gian mà thôi, ngẫm lại cứ như một giấc mộng.

“Khê Phong thúc thúc, hội đấu giá chuẩn bị thế nàorồi? Thiệp mờicóbánđược không?” Diệp Thạch hỏi.

“Bánđượckhôngá?Diên Tinh, ngươiđanghỏi chơi hả?” Bạch Khê Phong đại kinh tiểu quái nói, “Ngươi không biếtđâu, những thiệp mờikia vừaxuất hiệntrênhội đấu giáthì đãlập tức bị ngườitađoạtsạchkhông còn, một vạn tấmthiệp mời căn bản là không đủ.”

Mộ Thần hiện giờ đã là luyện dược sư cửu cấp, những cường giả lánh đời kia sợ là đều phải bùng nổ rồi, có lẽ nếu làm thêm mấy ngàn phần thiệp mời mới đủ được.

Diệp Thạch gật đầu: “Vậy là tốt rồi, như vậy cũng không cần sầu bán không được.”

Lăng Trầm liếc mắt xem thường. Diệp Thạch thật biết nói giỡn, đan dược thất cấp cùng đan dược bát cấp có nhiều hơn nữa cũng không cần phát sầu về nguồn tiêu thụ đâu.

… …

Một đoàn xe cỡ trung đang đi trên đường.

“Mộ Thầnthiếu giathậtsựquáđỉnh.”

https://thuviensach.vn

“Phải đó,vậy mà đã làluyện dược sư cửu cấprồi, thái thượng trưởng lãocủaĐan Tháp cũng chỉmớilà luyện dược sư bát cấp hậu kỳ mà thôi.”

“Đan Tháp không biết tự lượng sức mình đối nghịch cùng Mộ

thiếu,bây giờMộ thiếu đãlà luyện dược sư cửu cấp,màngườicó luyệnđan thuật cao nhất Đan Thápchỉlàbát cấp hậu kỳ, mệt Đan Tháp còn tự

xưnglàthánh địa luyện dược sư, luyện đan thuật cùng Mộ thiếuthật sựkhông cách nào sosánh được.”

“TrướcđóĐan Tháp nói Mộ thiếu giếtchếtnămngười củaĐan Tháp, hiện tại ngược lạinhưtháp chủ Đan Tháptự mìnhgiếtnăm ngườikia thìđáng tinhơn. Mộthiếucùng bọn họ không cừu không oán, hà tấtphải chọc vào vũng bùn này.”

“Ta đã nói mà! Mộthiếutài hoa hơn người, mộtvịluyện dược sư cửu cấpnhưhắncần gì phảikhó xửvàiluyện dược sư thất cấpkia?”

“Lời này khôngnênnói lung tung, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Các ngươi không muốn sống nữaà?Đan Tháp làthứcác ngươi có thể chửi bớisao.”

…

Mộ Viễn Phong nghiêng đầu nghe vài người bên ngoài nói chuyện, khóe miệng cong lên một nụ cười hết sức tự hào.

Thần nhi vậy mà đã chạy tới một bước này, thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi!

Thế nhưng tuy rằng hiện tại Thần nhi rất lợi hại, nhưng tựa hồ đắc tội với người khác cũng có hơi nhiều, Đan Tháp cùng Mệnh Tộc kia có vẻ

cũng không dễ chọc.

https://thuviensach.vn

Rèm xe ngựa bị xốc ra, một nam tử che hắc sa hỏi, “Ngươicókhá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiềurồi, đa tạ ân cứu mạngcủaThất thiếu gia.” Mộ Viễn Phong vội nói.

Lâm Tạ cười: “Ngươi đãnói cảm ơnrất nhiều lầnrồi.”

Mộ Viễn Phong cười: “Ân cứu mạng,cóthế nào cũngnóikhông đủ.”

Nếu không có người này, có lẽ hắn đã chết. Mà chết rồi, thì cái gì cũng mất…

“Thất thiếu gia!!!”

Lâm Tạ nhíu mày, liếc mắt nhìn Mộ Viễn Phong một cái, nói: “Xin lỗi không tiếp được.”

Mộ Thần cười nói: “Ngươicứvộichuyện của ngươi.”

“Thất thiếu gia, tại sao ngươi lại lung tung cứu người, biết người biết mặt không biết lòng,việc này củachúng tavô cùngquan trọng, ngươicẩn thận manggian tế trở vềđấy.”

Lâm Tạ vừa đi ra ngoài, một giọng nói sắc nhọn liền truyền vào trong tai Mộ Viễn Phong, Mộ Viễn Phong nhịn không được mà nhíu mày.

Hiệu quả cách âm của xe ngựa(?) cũng không quá tốt, người ngoài xe rõ ràng là cố ý nói cho hắn nghe.

Mộ Viễn Phong khụ một hai tiếng, lúc trước hắn bị một con yêu thú lục cấp đuổi giết, liều mạng trọng thương bảo trụ được một mạng, sau đó được Lâm Tạ cứu, nhưng đã dưỡng một đoạn thời gian mà thân thể vẫn không thấy khởi sắc bao nhiêu.

https://thuviensach.vn

“Ngô quản gia quá lo lắng, người nọ chỉlàmộttán tu,đượcta thuận tay cứu mà thôi.” Lâm Tạ bình tĩnh nói.

“Thất thiếu gia, không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng phòng người, người này không rõ lai lịch, vẫnnênsớm đuổi đithì hơn.” Ngô Đạt chắp tay sau lưng, lên mặt nói.

Lâm Tạ nhíu mày, xầm mặt nói: “Người nọ làdota cứu, xử lý như thế

nào làchuyện củata.”

Ngô Đạt thấy Lâm Tạ sinh khí, liền có chút không vui mà nói: “Thất thiếu gia, ta làđang tốt chongươi, ngươi đã không lĩnh tìnhthìquên đi.”

Lâm Tạ nhìn bóng dáng Ngô Đạt, trong lòng có chút bất bình.

“Thất thiếu gia, Ngô Đạtthậtquá đáng, một ngoại nhânmà lạiđikhoa tay múa chân đối với chuyện của ngài.” Gã sai vặt Lý Phi bên người Lâm Tạ hết sức bất mãn nói.

Lâm Tạ cười khổ, nói: “Đithôi, đừng nóitớihắn.”

Y tuy là dòng chính Lâm gia, nhưng địa vị thấp kém, lại còn bị hủy dung, còn sống không tốt bằng ngoại nhân như tên Ngô quản gia này, dù sao tên đó là người mà vị thiên tài Bát muội kia của y tin cậy.

“Tuy rằng Ngô quản gia có chút quá,nhưngthiếu gia làmgì phải đối tốt với ngườibèo nước gặp gỡkianhư vậy?” Lý Phi không hiểu hỏi.

“Nhìn tay người kiathì chắc chắnlà mộtvịluyện dược sư, trên người mang theo một cỗ dược hươngthường có ởluyện dược sư, ta nghĩ hắn là hổ

lạc bình dương, có thể giúp một phenthìliền giúp một phen, kết cái thiện duyên, có thể về sau người tasẽgiúp đỡchúng tathì sao.”

https://thuviensach.vn

Lý Phi kinh ngạc hỏi: “Ngườiđólà luyện dược sư? Thiếu gia, vậyhắn là luyện dược sư cấp mấyvậy?”

“Lấy thực lực võ hoàngsơ cấp củahắn,ta nghĩluyện đan thuật hẳn làkhoảngngũ cấp.” Lâm Tạ suy nghĩ rồi nói.

Lý Phi nhất thời có chút thất vọng, “Mới ngũ cấpthôià!”

Lâm Tạ bỡn cợt nói: “Ánh mắt của ngươithậtcao, luyện dược sưngũcấpcũng khôngnhập vào mắt ngươi.”

Lý Phi xấu hổ cười, chối: “Khôngphải, ta chỉ lànghĩ, nếuthiếu gia cứuđượcmộtvịluyện dược sư thất cấp cao cấp, ngàiliềncó thể đổi vậnrồi.”

Lâm Tạ bất đắc dĩ trợn mắt trừng Lý Phi: “Luyện dược sưthất cấp cao cấp cơ bản đều có tu vi võ tông,còn bịmột tênvõ hoàngnhưtađi cứu?”

Lý Phi gãi gãi đầu, xấu hổ cười: “Ta chỉtùy tiệnnghĩ thôi. À màthiếu gia, nghe nói lần nàytrong đámđan dược thất cấpở hộiđấu giá có Phục Nhan Đan thất cấp cao cấp, nếu có thể mua được đan dượcnày, dung mạocủa ngàicó thể khôi phụcrồi.” Lý Phi nói.

Sắc mặt Lâm Tạ nhất thời âm trầm, “Ngươiđangloạn tưởng cái gìvậy?

Không nên nói lung tung.”

Lần này Lâm gia chiếm được một tấm thiệp mời đi tới hội đấu giá của Bạch gia.

Bát muội Lâm Ngọc của Lâm Tạ là một luyện dược sư lục cấp, sắp thăng cấp thành luyện dược sư thất cấp. Bọn họ lần này dẫn theo không ít vật tư chính là muốn đổi cho Lâm Ngọc một viên đan dược thất cấp tăng linh hồn lực.

Lý Phi nhìn sắc mặt Lâm Tạ, xấu hổ nói: “Ta chỉlà tùy tiện nóithôi.”

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ cười khổ, thở ra một hơi dài: “Ta dù saocũngkhôngphảinữ

tử,diện mạokhông dễ nhìn cũng khôngsao.”

Lý Phi nhìn bộ dáng Lâm Tạ, trong lòng nhịn không được mà ủy khuất thay Lâm Tạ.

Mộ Viễn Phong thu hồi linh hồn lực, nhịn không được thở dài.

Từ trong những câu đàm luận của thị vệ cùng đoàn xe, Mộ Viễn Phong đại khái biết được thông tin của vị Thất thiếu gia Lâm Tạ này.

Lâm Tạ là một song nhi, trong đám đồng lứa ở Lâm gia thì y xếp thứ

bảy, Lâm Tạ có diện mạo vô cùng tốt, đã cùng công tử Dư Tấn của Dư gia đính thân.

Kết quả, một lần trong quá trình ra ngoài tìm kiếm cơ duyên gặp chuyện ngoài ý muốn, dung mạo Lâm Tạ bị một con Huyết Diễm Thiềm làm hỏng, gương mặt trở nên khó coi.

Dư Tấn là thiên tài của Dư gia, Lâm gia cân nhắc một chút, đổi đối tượng hôn ước với Dư Tấn từ Lâm Tạ thành Lâm Ngọc. Lâm Ngọc là một luyện dược sư, luyện đan thuật không tồi, hai nhà đối với hôn sự của hai người đều vui như mở cờ, còn Lâm Tạ thì cứ như vậy bị mọi người quên đi.

Mộ Viễn Phong cúi đầu, hắn đã là luyện dược sư lục cấp.

Trước khi Mộ Thần rời đi đã là luyện dược sư thất cấp, lúc ấy Mộ

Thần để lại cho hắn một phần luyện đan tâm đắc cùng đại lượng tài nguyên tu luyện.

Có phần tâm đắc cùng tài nguyên này, luyện đan thuật cùng tu vi của Mộ Viễn Phong vẫn luôn tăng đều.

https://thuviensach.vn

Nhưng ngay cả như vậy, viên Phục Nhan Đan thất cấp kia Mộ Viễn Phong vẫn không luyện ra nổi. Mộ Viễn Phong cúi đầu, thầm nghĩ đợi khi tìm được Thần nhi, hỏi lấy một viên Phục Nhan Đan từ Thần nhi hẳn không phải là việc gì khó.

Nhưng việc cấp bách, là phải tìm được Thần nhi.

Mộ Viễn Phong từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược khôi phục nguyên khí, nuốt xuống.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

351. Chương 351

“Tiểu thư, Thất thiếu gia khôngmuốnđuổi người kia đi, tathấyThất thiếu giađã bịquỷ mê tâm hồn, loại thời điểm này mà còndámlưu một ngoại nhânởtrong đội ngũ.” Ngô Đạt bất mãn nói.

Lâm Ngọc cười vuốt ve ngón tay, hỏi: “Người kia hiện tại thế nào?”

“Nghe nóilúc trướchôn mê vài ngày, gần đâyhìnhnhưđãtỉnh, nhưngthương thế vẫn chưa khỏi.” Ngô Đạt hết sức chán ghét nói.

Lâm Ngọc liền tán linh hồn lực ra ngoài, Mộ Viễn Phong bên trong xe ngựa đang từ từ nhắm mắt thì sắc bén cảm giác được một cỗ linh hồn lực ngưng thực đảo qua trên người mình.

Cảm nhận được cỗ linh hồn lực tìm tòi nghiên cứu kia, Mộ Viễn Phong trong lòng hiểu rõ, cỗ linh hồn lực này hẳn là thuộc về Lâm gia Bát tiểu thư trong đoàn xe được người người kính sợ kia.

Lâm Ngọc thu hồi linh hồn lực, trong mắt hiện lên vài phần trêu tức,

“Ngườikiadiện mạocũng không tệ lắm,tên ca ca kia của takhông phải là coi trọng người ta đi.” Mộ Viễn Phong cũng mới chỉ bốn mươi tuổi, ở thế giới này cũng có thể tính là người trẻ tuổi.

Ngô Đạt nghĩ nghĩ: “Có khả năng.”

https://thuviensach.vn

Trong mắt Lâm Ngọc hiện lên vài phần khinh miệt, “Ngườiđó cólai lịch gì, biếtkhông?”

“Nhìncáchhắn ăn mặc, hẳn chỉlà một têntántu.” Ngô Đạt nói.

Lâm gia ở thành kia thịnh hành phong cách hoa lệ, địa phương tu sĩ

đều thích mặc pháp y hoa lá hẹ, mà Mộ Viễn Phong ăn diện rất mộc mạc, theo bản năng khiến cho người ta coi là quỷ nghèo.

“Ta nóinha,vừa nghèo,vừaphế, cũng không biếtvịThất cakia củata coi trọng hắn cái gì,nhưngcái dạng nàycủa Thất ca hiện tại, chỉ sợ cũng tìm không thấyngườitốthơn.” Lâm Ngọc phất phất tóc, giả như lo lắng nói.

…

“Thất ca.” Lâm Ngọc đi tới chỗ Lâm Tạ.

Lâm Tạ nhìn Lâm Ngọc, không tự chủ được mà nhăn chặt mày.

“Có chuyện gì sao?” Lâm Tạ hỏi.

Lâm Tạ biết rất rõ, Lâm Ngọc kỳ thật rất chán ghét y, nhưng nàng ta lại luôn làm bộ làm tịch, khiến cho các trưởng bối trong gia tộc cảm thấy Lâm Ngọc rất có cảm tình với y.

“Xin lỗiThất ca, năm đó taquátùy hứng, hại dung nhancủangươibịhủy,nhưnglần này bán đấu giá có Phục Nhan Đan, ta có thểthỉnhtrưởng bốitronggia tộc buông thaNguyệt Hồn Đan, thử xem có thể

giúp ngươilấyđược Phục Nhan Đan hay không.” Lâm Ngọc nhìn Lâm Tạ, nói.

Lâm Tạ nhăn mày, trong lòng không khỏi buồn bực, y mới chỉ là một võ hoàng tam tinh phổ thông. Lâm Ngọc so với y tuổi còn nhỏ hơn, nhưng đã là võ hoàng thất tinh, đồng thời Lâm Ngọc còn là một luyện dược sư lục https://thuviensach.vn

cấp, gia tộc ký thác kỳ vọng rất cao đối với Lâm Ngọc, chắc chắn không có khả năng vì một gương mặt của y mà buông tha cơ hội để Lâm Ngọc trở

thành luyện dược sư thất cấp.

“Bát muội, ngươiđừngnói đùa.” Lâm Tạ nói.

Nếu Lâm Ngọc thật sự có tâm, nàng ta sẽ lặng lẽ đi làm, mà không phải đến trước mặt y nói. Mà cho dù Lâm Ngọc hướng về trưởng bối gia tộc thỉnh cầu, trưởng bối trong gia tộc cũng sẽ không có khả năng giúp y lấy Phục Nhan Đan, mà sẽ cảm thấy y không biết điều, si tâm vọng tưởng, không biết trọng đại cục.

Lâm Ngọc nức nở nói: “Thất ca, thực xin lỗi, nếu không vì ta, có lẽ

ngươi cùngTấn ca…”

Lâm Tạ cau mày, có chút phiền chán nói: “Ta cùng hắn vốn là cũng khôngrasao, hiện tại ngươi cùng hắn đã là vợ chồng, không cầncứ lấyta cùng phu quân ngươigộp lại nói.”

Lâm Ngọc có chút u oán nhìn Lâm Tạ, ủy khuất nói: “Thất ca, ngươi vẫnchưalập gia đình, khôngphảilà còn băn khoănvềTấn ca sao?”

Lâm Tạ phiền chán siết chặt tay. Dung mạo của y đã bị hủy, mà lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ai sẽ muốn kết hôn cùng một người dung mạo đã bị hủy?

Lâm Tạ mím môi nói: “Không có, chỉlà không gặp đượcaithích hợp mà thôi.”

Mộ Viễn Phong từ trong xe ngựa đi ra, Lâm Ngọc liếc thấy Mộ Viễn Phong, trong mắt hiện lên vài phần hiểu rõ.

“Thất ca, ngươi thích hắnphải không?” Lâm Ngọc chỉ vào Mộ Viễn Phong nói.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng hắc sa che mất biểu tình của Lâm Tạ, nhưng Mộ Viễn Phong có thể nghĩ được Lâm Tạ giờ phút này là xấu hổ cỡ nào.

“Khôngphải, ngươi không nên nói lung tung.” Lâm Tạ nhíu mày nói.

Lâm Ngọc không cho là đúng: “Thất ca, ngươi không thích hắn,thì cần gì phảicứu hắnchứ?”

Lâm Tạ cắn chặt răng, đây căn bản là hai việc khác nhau, y chỉ thuận tay cứu người này mà thôi.

Không đợi Lâm Tạ nghĩ nên nói như thế nào, Lâm Ngọc đã chuyển ánh mắt về phía Mộ Viễn Phong.

“Ân cứu mạng, ẩn thân tương hứa, chuyện của các ngươi, ta sẽ cùng trưởng bốitronggia tộc nói, ngươi về sau phải đốitốt với Thất cacủata, tuy rằngdung mạocủaThất ca ta…NhưngThất cacủa ta cóthân phận tôn quý,lạicó ân cứu mạng với ngươi, ngươi cũng không nên vong ân phụ

nghĩa!” Lâm Ngọc nghĩa chính nghiêm từ nói với Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Lâm Tạ nhăn chặt mày, mặt trướng đến đỏ bừng.

Lâm Ngọc coi y là ai vậy? Y không gả ra ngoài được thì nhất định phải lấy cái ân cứu mạng này bức người ta cưới y?

Y là một song nhi, có thể gả ra ngoài, nhưng cũng có thể cưới người ta vào cửa, nhưng Lâm Ngọc lại chưa bao giờ đề cập đến việc muốn y cưới ai, mà chỉ nhớ thương muốn y gả ra ngoài, y dù gì cũng là võ hoàng mà!

“Bát muội, ngươi hiểu lầm…” Lâm Tạ có chút bực mình với Lâm Ngọc.

https://thuviensach.vn

Lâm Ngọc oán trách nhìn Lâm Tạ, suy sụp nói: “Thất ca, ngươi oán ta sao? Ta là vì tốt chongươi thôi mà!”

Mộ Viễn Phong ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới hắn lại bị một nữ nhân loạn điểm uyên ương, này thật đúng là…

“Chuyện của ta, không cần ngươi quản.” Lâm Tạ bực bội nói.

Lâm Tạ không muốn xé rách mặt cùng Lâm Ngọc, nhưng chuyện Lâm Ngọc làm thật sự khiến y nhịn không được.

Dư Tấn bước nhanh tới, thấy biểu tình Lâm Ngọc đang lã chã chực khóc, một tay ôm lấy Lâm Ngọc, vẻ mặt đầy trách cứ nhìn Lâm Tạ: “Lâm Tạ, ngươi làm cái gìvớiA Ngọc?”

Lâm Tạ xầm mặt nói: “Không có.”

Dư Tấn tức giận nhìn Lâm Tạ, đứng ở trước mặt Lâm Ngọc, nói:

“Lâm Tạ, hôn ướccủatavàngươiđã làphế thải,đâylà ý của trưởng bối hai nhà, khôngliênquantới ANgọc, ngươibực mình thìhướng về phía tamà mắng.”

Lâm Tạ quay mặt, có chút mỏi mệt nói, “Ta biết, ngươi yên tâm, ta rất rõ ràngvềhôn ướccủatavàngươi, ngươi không cần lorằngtasẽkhông biết tự

lượng sức mình quấn ngươi.”

Dư Tấn cau mày, vẻ mặt âm tình bất định.

Lâm Ngọc nhìn Lâm Tạ, hỏi: “Thất ca làvìthích hắnmới buông thaTấn ca sao?” Lâm Ngọc quay qua nhìn Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Viễn Phong lần thứ hai trúng đạn, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ.

Lâm Tạ nhăn mày, tức giận nói: “Phải!”

https://thuviensach.vn

Lâm Ngọc sửng sốt một chút, sau đó tìm hiểu nhìn qua Mộ Viễn Phong.

Lâm Tạ siết chặt tay, có chút bất an nhìn Mộ Viễn Phong, sợ người này làm khó y.

Mộ Viễn Phong cười, nói: “Kỳ thật tarấtthíchThất thiếu, ta sẽ chiếu cốThất thiếuthật tốt.”

Lâm Ngọc đánh giá Mộ Viễn Phong vài lần, nói: “Như thếthìtốt rồi,Thất ca lâunay vẫnluônmộtmình, tarấtkhông yên lòng.”

Mộ Viễn Phong cười: “Hai vị huynh muội tình thâm, tất nhiên lànênnhư thế.”

“Thất cacủa tatuy rằng dung mạođã bịhủy… Nhưng tính tình vô cùng tốt.” Lâm Ngọc nói.

“Quan trọng là tấm lòng,Thất thiếu thiện tâm, dung mạocũng không quan trọng.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Viễn Phong thản nhiên đứng ở một bên, âm thầm nghĩ, Lâm Ngọc nhìn như nơi chốn giữ gìn Lâm Tạ, nhưng mỗi câu nói đều lập lại bốn từ

‘dung mạo bị hủy’, đâm tới miệng vết thương của Lâm Tạ, thật sự quá âm hiểm.

“Ngươi thật thiện giải nhân ý, khó tráchThất ca thích ngươi.” Lâm Ngọc híp mắt nói với Mộ Viễn Phong.

“Bát tiểu thư quá khen.” Mộ Thần tốt tính nói.

Dư Tấn cùng Lâm Ngọc đứng một hồi, cảm thấy mất mặt, liền ly khai.

Lâm Tạ nhìn bóng dáng Lâm Ngọc, chậm rãi buông lỏng nắm tay, miễn cưỡng cười với Mộ Viễn Phong: “Xin lỗi, kéo ngươi xuống vũng bùn https://thuviensach.vn

này rồi.”

Mộ Viễn Phong lắc đầu: “Khôngsao.”

Mộ Viễn Phong có thể cảm nhận được không khí buộc chặt giữa Lâm Tạ cùng Lâm Ngọc, có một muội muội như vậy, lại có thêm một vị hôn phu tiền nhiệm như vậy, Lâm Tạ xác thực sống không dễ gì.

Lâm Tạ cúi đầu, cảm xúc phập phồng.

Năm đó khi y cùng Dư Tấn có hôn ước, Dư Tấn cũng đã có tư tình cùng Lâm Ngọc, thế nhưng năm đó y lại bị hai người giấu cho chẳng hay biết gì.

Sau đấy y cùng đám người Dư Tấn và Lâm Ngọc đi ra lịch lãm.

Lúc ấy y cảm thấy ở bên ngoài bìa rừng hoạt động là tốt rồi, nhưng Lâm Ngọc lại cứ nhất định muốn đi sâu vào vùng cấm trong rừng, lúc ấy mấy người trẻ tuổi đồng hành đều bị Lâm Ngọc cổ động, đều cảm thấy y nhát gan.

Tiểu số phục tùng đa số, dù y có không nguyện ý như thế nào thì vẫn chỉ có thể đi theo mọi người xông vào sâu trong rừng, rồi sau đó bọn họ

gặp phải một con Huyết Diễm Thiềm thất cấp.

Lúc ấy một mảnh hỗn loạn, y bị Huyết Diễm Thiềm đánh trúng, dung nhan bị hủy.

Người khác đều chỉ coi rằng y có vận khí không tốt, nhưng Lâm Tạ

biết, không phải là vận khí y không tốt, mà là, y bị tính kế.

Lúc ấy con Huyết Diễm Thiềm kia là Lâm Ngọc trêu chọc, cho nên đối tượng Huyết Diễm Thiềm nhằm vào chính là Lâm Ngọc.

https://thuviensach.vn

Thế nhưng lúc ấy y lại bị một người âm thầm đẩy ra chắn trước Lâm Ngọc.

Lâm Tạ cắn chặt răng, cái người đẩy y kia, Lâm Tạ cũng rất rõ ràng, người nọ chính là vị hôn phu của y lúc ấy —— Dư Tấn.

Mà sau khi Lâm Tạ hủy dung mới biết được, giữa song nhi và nữ

nhân, Dư Tấn thích nữ nhân hơn.

Bởi vì y là một song nhi, thế nên Dư Tấn vẫn luôn không quá vừa lòng.

Sau khi y hủy dung, hai nhà ăn ý đổi đối tượng hôn ước thành Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc có linh hồn lực cường hãn, còn nhỏ đã là một luyện dược sư thất cấp, nàng ta chính là kiêu ngạo Lâm gia.

Lâm gia chỉ là một gia tộc cỡ trung, đệ tử mà gia tộc có thể trọng điểm bồi dưỡng vô cùng hữu hạn, thế nên khi Lâm Tạ bị hủy dung, tài nguyên gia tộc liền nghiêng về Lâm Ngọc, Lâm Tạ từ từ liền dừng ở đằng sau Lâm Ngọc, chênh lệch lớn vô cùng, gia tộc đầu nhập tài nguyên trên người Lâm Ngọc ngày càng nhiều, mà trên người Lâm Tạ thì lại càng thiếu.

Cho tới bây giờ, Lâm Tạ đã từ từ biến thành nhân vật trong suốt trong gia tộc.

Đối mặt với đủ loại đãi ngộ không công bình, Lâm Tạ không phải là không sinh khí, nhưng y biết có sinh khí thì cũng không làm nên chuyện gì, trưởng bối trong gia tộc hoàn toàn đứng ở một bên Lâm Ngọc.

Dù gì địa vị của song nhi ở Trung Châu vốn đã thấp hơn nữ tử, mà y lại còn bị hủy dung.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

352. Chương 352

“Thương thế của ngươiđã sắp khỏi chưa?” Lâm Tạ dò hỏi nhìn Mộ

Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong gật đầu:“Nhờ phúc của Thất thiếu,tađãgầnkhôi phụcrồi.”

“Ngươi khôngsaothì tốt. Sau này có tính toán gì không?” Lâm Tạ hỏi.

Mộ Viễn Phong suy nghĩ một chút, nói: “Thậtrata là luyện dược sư, nghe nóibây giờBạch gia đã thành nơi hội tụ luyện dược sư, tamúônđi qua nhìn xem.”

“Ngươi là luyện dược sư cấp mấyvậy?” Lý Phi đã sớm nghe Lâm Tạ

nói rằng Mộ Viễn Phong có thể là luyện dược sư, cho nên cũng không kinh ngạc lắm.

“Ta là luyện dược sư lục cấp cấp thấp.” Mộ Viễn Phong nói.

Lâm Tạ nhướng mày, trình độ luyện đan của Mộ Viễn Phong so với y đoán thì mạnh hơn.

Lý Phi có chút thất vọng nói: “Chỉlà lục cấp cấp thấp à.Nếu như là luyện dược sư thất cấp cao cấp thì tốt rồi.”

Lâm Tạ trừng mắt với Lý Phi một cái, quay qua xin lỗi cười nói với Mộ Viễn Phong: “Xin lỗi, tùy tùngcủa takhông hiểu chuyện.”

https://thuviensach.vn

Bình thường võ hoàng lục cấp, luyện đan thuật đều chỉ có ngũ cấp, lục cấp, còn tuyệt thế thiên tài giống Mộ Thần ở cấp bậc võ tông thất cấp đã là luyện dược sư bát cấp, dù sao cũng là số ít.

“Khôngsao, làdota luyện đan thuật thấp kém, không giúp đượcThấtthiếu,đểThất thiếu thất vọng rồi.” Mộ Viễn Phong xin lỗi nhìn Lâm Tạ.

Lâm Tạ thản nhiên cười: “Không có.”

Sư phụ của Lâm Ngọc chỉ là luyện dược sư thất cấp sơ cấp liền đã được người ta kính ngưỡng, được trưởng bối gia tộc kinh kính sợ, huống chi là luyện dược sư thất cấp cao cấp.

Dung mạo của y bị hủy rất nghiêm trọng, chỉ có Phục Nhan Đan thất cấp cao cấp mới có hiệu quả, mà luyện dược sư thất cấp cao cấp, phần lớn đều là hùng bá một phương, y căn bản mời không nổi.

Trên thực tế, cho dù y có nhận thức được vị luyện dược sư thất cấp cao cấp nào, y cũng không lấy ra được dược liệu luyện chế Phục Nhan Đan.

Lâm Tạ cúi đầu nghĩ, thực ra nếu dùng sức lực của cả tộc, có lẽ cũng chưa chắc là không thể đổi được Phục Nhan Đan cho y, nhưng người trong nhà lại không muốn bỏ nhiều tâm huyết trên người y mà thôi.

Có đôi khi Lâm Tạ nhịn không được sẽ nghĩ, nếu người hủy dung là Lâm Ngọc, gia tộc có không quan tâm như thế hay không…

“Người tốt cóhảobáo,Thấtthiếu, dung mạocủa ngươinhất định sẽ khôi phục.” Mộ Viễn Phong nói.

Lâm Tạ thản nhiên cười, không hề để ý lắc lắc đầu: “Không hề gì.” Y

đã sớm không còn suy nghĩ rằng sẽ khôi phục dung mạo được.

https://thuviensach.vn

Nhiều năm như vậy đã nhìn quen nam nhân phụ lòng bạc tình, cũng nhìn thấy những nữ nhân chán ghét y, Lâm Tạ sớm đã nghĩ sẽ sống cô độc cả đời.

Mộ Viễn Phong nhìn Lâm Tạ, thầm nghĩ hẳn không phải là Lâm Tạ

không quan tâm dung mạo, mà là cảm thấy không thể nào khôi phục, chỉ

đành lành làm gáo vỡ làm muôi.

… …

“NgườiLâm Tạ cứucólai lịchgì thế?” Dư Tấn hỏi Lâm Ngọc.

Trước khi Lâm Tạ chưa bị hủy dung, diện mạo cũng có vài phần giống Lâm Ngọc, cũng coi như thanh lệ động nhân.

Dư Tấn cũng có động tâm, nhưng so sánh lại, Dư Tấn càng thích Lâm Ngọc vừa thiên kiều bá mị, lại vừa là luyện dược sư.

Tại thành mà Dư gia sống, song nhi có địa vị cực thấp, chỉ có nam nhân không có bản lĩnh mới có thể thú song nhi. Năm đó Dư Tấn cùng Lâm Tạ đính hôn đã bị không ít lần trào phúng, cho nên Dư Tấn có oán khí rất sâu với Lâm Tạ.

Lâm Ngọc nói: “Hình như người đó làluyện dược sư.”

Dư Tấn sửng sốt một chút, sắc mặt có vài phần khó chịu, “Thật sao?”

Sau khi Lâm Tạ bị hủy dung, Dư Tấn đối với Lâm Tạ chỉ còn lại chán ghét, nhưng dù sao hai người cũng từng có hôn ước, nên giờ Lâm Tạ thích người khác, Dư Tấn vẫn có chút không thoải mái.

Lâm Ngọc ủy khuất nói với Dư Tấn: “Chẳng lẽTấn ca đốivới Thất ca dư tình chưadứt,đangghen tịsao?”

https://thuviensach.vn

Dư Tấn vội cười làm lành: “Ngươi nói gìvậy? Ta saocó thểđi ghenvì một người quái dị,chỉ làánh mắttênluyện dược sưkiathậtlạ, đốimặtvới Lâm Tạnhư thế, hắn cũng không sợ ăn không ngonsao.”

“Thất ca đã đủ đáng thươngrồi, ngươiđừngmắngThất ca nữa.” Lâm Ngọc nói.

“Ngườikialà luyện dược sư cấp mấy?” Dư Tấn hỏi.

“Nghe nói là một luyện dược sư lục cấp cấp thấp,nhưngluyện dược sư

lục cấp cấp thấplạisống nhưnhư vậy cũng ít thấy, nói không chừng chỉlà luyện dược sư ngũ cấpthôi.” Lâm Ngọc nói nhỏ.

Dư Tấn híp mắt nói: “Người nọ không rõ lai lịch, lại xum xoe với Lâm Tạ, chỉ sợ bụng dạ khó lường.”

Lâm Ngọc mím môi không cho là đúng, nói: “Chẳng qua là võ hoàng nhất tinh, khônglàm ra được sóng gió gì đâu.”

…

“Thất tiểu tử.” Một lão giả sắc mặt âm trầm đi tới phía Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong.

“Tamgia gia, có chuyện gì sao?” Lâm Tạ hỏi lão giả.

Lão giả khó coi nhìn Lâm Tạ, tức đến khó thở mà nói: “Ngươiđi nói vớimuội muội ngươilàngươi muốnmuaPhục Nhan Đan thất cấp?”

Vẻ mặt Lâm Tạ nhất thời trở nên âm trầm. Lâm Ngọc lại ở sau lưng y bắn tên.

“Ta không có.” Lâm Tạ cố gắng ôn hoà nói.

https://thuviensach.vn

“Ngươi không có?Vậy saomuội muội ngươi lại buông thacho Nguyệt Hồn Đan,màmuốnmuaPhục Nhan Đancho ngươi?” Lão giả âm trầm hỏi.

Lâm Tạ cắn chặt răng: “Ta làm sao biết? Nàng nói thế nào đều tùy vào nàng.”

“Ngươi đây làcóthái độgì vậy?Muội muội ngươi vìngươimàngay cả

Nguyệt Hồn Đancũngbuông tha, ngươi còn không lĩnh tình.” Lão giả nhìn Lâm Tạ, vẻ mặt ngươi vậy mà không biết tốt xấu như thế.

Lâm Tạ mím chặt môi, không nói chuyện. Cảm kích? Nếu Lâm Ngọc thật tâm, y tất nhiên là vô cùng cảm kích.

Lão giả nhìn biểu tình quật cường của Lâm Tạ, nhẹ hít một hơi, thâm sâu nói: “Ngươi… Thất tiểu tửà, ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng việc đã đến nước này, ngươimở lòng ra tí đi. Nếu như muội muội ngươicó đượcNguyệt Hồn Đan, tỷ lệ tương lai trở thành luyện dược sư thất cấpsẽtăng lên,mà mộtgia tộccó đượcmột luyện dược sư thất cấp là khái niệmgì, Thất tiểu tử, ngươi cần phải lấy đại cục làm trọng!”

Lâm Tạ siết chặt tay, phiền muộn nói: “Ta biếtrồi, ta sẽ không hy vọng xa vời Phục Nhan Đangì đó, các ngươi nên mua cái gìthì cứmua cái đóđi.”

Lão giả nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Tạ, lắc đầu xoay người rời đi.

Trong đáy mắt Lâm Tạ hiện lên vẻ tro tàn.

Mộ Viễn Phong nhìn Lâm Tạ, trong lòng không khỏi có chút đau lòng,

“Ngươi đừng thương tâm.”

Lâm Tạ gượng cười: “Ta không sao, ta sớm đã quenrồi.”

Mộ Viễn Phong nhìn thần sắc của Lâm Tạ, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

https://thuviensach.vn

“BênBạch gia hiện tại hội tụrấtnhiều luyện dược sư, có lẽ ngươisẽtìm được người luyện chế Phục Nhan Đanhco ngươi.” Mộ Viễn Phong gợi ý.

Lâm Tạ cười khổ nói: “Luyện dược sư thất cấplàm gì dễ kết bạn như

vậy.”

“Luôn có cơ hộimà.” Mộ Viễn Phong nói.

Lâm Tạ lắc lắc đầu, Mộ Viễn Phong cũng không dây dưa thêm trên vấn đề này.

…

“Luyện đan thuậtcủa ngươilàhọc với aivậy? Sư phụ ngươi là luyện dược sư cấp mấy?” Lý Phi đầy mong chờ hỏi Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong nghiêng đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: “Luyện đan thuậtcủa ta à,giai đoạn trước làtựmìnhmày mò ra,giai đoạn saulà cùngnhi tửta học.”

Lý Phi ngoài ý muốn nhìn Mộ Viễn Phong, nghẹn một chút mới hỏi:

“Ngươi có nhi tửrồi?”

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậymẫu thâncủanhi tử ngươiđâu?” Lý Phi hơi khẩn trương hỏi.

“Đã quađờinhiều năm.” Mộ Viễn Phong nói.

Lâm Tạ nhìn Mộ Viễn Phong, nói: “Xin lỗi.”

Mộ Viễn Phong cũng không để bụng, nói: “Khôngsao cả.”

“Luyệnđan thuậtcủa ngươithật làhọcvới nhi tửcuảngươi?” Lâm Tạ hỏi.

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Đúngthế!”

https://thuviensach.vn

Lý Phi lập tức đầy kích động hỏi: “Nhi tửcủa ngươi là luyện dược sư

thất cấp sao?”

Mộ Viễn Phong lắc đầu: “Khôngphải.”

Lý Phi nhất thời có chút thất vọng, “Nhi tử của ngươi cũng không phải luyện dược sư thất cấp, ngươi còn học luyện đan thuật với nhi tử ngươi?!”

Mộ Viễn Phong cười nói, “Nhi tửtatrênluyện đan thuậtcóngộ tính rất cao.”

Lý Phi bĩu môi nghĩ thầm, nhi tử của tên này cũng không phải luyện dược sư thất cấp, mà người này còn đi theo nhi tử học luyện đan thuật, như

vậy người này đại khái cả đời đều chỉ là luyện dược sư lục cấp.

“Nhi tửcủa ngươi hiện tại ở đâu?Sao ngươi khôngởcùngnhi tửngươi?”

Lâm Tạ hỏi.

“Mấy năm trước hắn đi ra ngoài lưu lạc.” Mộ Viễn Phong nói.

Lâm Tạ có chút ngoài ý muốn: “Đi ra ngoài?Vậy hiện tại hắnđangở

đâu?”

“Ta đãmấynăm khôngcóđược tin tức của hắn,hẳn làhiện tại hắnđang ở

chỗđịa giớiBạch gia.” Trong mắt Mộ Viễn Phong lộ ra vài phần tự hào cùng mong chờ.

Sắc mặt Lý Phi có chút khinh thường nói: “Nhi tử của ngươiđãmấynăm chưa liên hệvớingươi?” Vậy người nhi tử này hẳn là không quá hiếu thuận rồi.

Nhìn vẻ mặt Lý Phi là Mộ Viễn Phong liền biết Lý Phi đang suy nghĩ

gì, “Nhi tử tarấthiếu thuận,chỉ làhắn vẫn luôn rất bận.”

https://thuviensach.vn

“Nhi tử của ngươibận dữvậysao?! Hắnđúnglà đạinhân vật nhỉ.” Lý Phi nhướng mày nói.

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Đúng vậyđó!”

Lý Phi nhìn Mộ Viễn Phong, thầm nghĩ thật là một vị phụ thân ngốc.

“Không nóivềtanữa.Thấtthiếu, quan hệgiữangươivới vịBát muộikia củangươisao lạikém như vậy? Ngươitừngđắc tội nàngtasao?” Mộ Viễn Phong tò mò hỏi Lâm Tạ.

Lâm Tạ cười khổ nói: “Ta cũng không biếtnữa.” Y cũng không biết y từng đắc tội vị Bát muội kia chỗ nào, nhưng Lâm Ngọc chính là nơi chốn nhìn y không vừa mắt.

“Chúng ta còn cóbao nhiêungàymới đếnBạch gia?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Lâm Tạ tính một chút, nói: “Ước chừng còn cần năm ngày.”

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Bạch gia hiện tại nhất địnhrấtnáo nhiệt.”

Lâm Tạ nói: “Đúng vậy, có rất nhiều luyện dược sư hội tụ ở Bạch gia,bọn họmuốn gia nhập Bạch gia hoặc là Lăng gia, trở thànhthành viên của một tronghai nhà.”

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Như vậysao.”

“Sư phụcủaLâm Ngọc cũng đến Bạch gia?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Lâm Tạ gật đầu: “Phảivậy.”

“La Hòa chính làmột tênăn cây táo rào cây sung.” Lý Phi chen vào nói.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ trừng mắt liếc Lý Phi, “Đừngcónói lung tung.” Sự kiện của La Hòa đã bị Lâm gia cấm chỉ đàm luận.

Lý Phi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Vốn chính làvậy, còn không cho ngườitanói.”

“Xảy ra chuyện gìvậy?” Mộ Viễn Phong tò mò.

Lý Phi đầy vui sướng khi người gặp họa truyền âm kể với Mộ Viễn Phong: “La Hòa vốn làmột trong nhữngluyện dược sưngoại sính củaLăng gia,nhưng lúcLăng gia xảy ra chuyện, hắnlạilàm bộ làm tịch đoạn tuyệt quan hệ cùng Lăng gia, biểuđạttrung tâm đốivớiĐan Tháp, kết quả…” Lăng gia căn bản là không để La Hòa vào mắt, Đan Tháp thì sao, cũng không có để La Hòa vào mắt.

Lâm Tạ trừng Lý Phi một cái, Lý Phi liền bồi khuôn mặt tươi cười với Lâm Tạ.

Lâm Tạ cười khổ, luyện dược sư ngoại sính cùng luyện dược sư mà Lăng gia bồi dưỡng khác xa nhau, quan hệ giữa La Hòa cùng Lăng gia tương đối mỏng manh, hai bên chỉ là có chút quan hệ hợp tác, nhưng ngay cả như vậy, La Hòa vẫn có chút dấu vết vong ân phụ nghĩa.

Sau khi luyện dược sư của Bạch gia, Lăng gia lần lượt thăng cấp, La Hòa liền hối tiếc không kịp.

Lăng gia là trở về không được, vậy mà La Hòa liền có suy nghĩ kỳ lạ

là muốn gia nhập Bạch gia. Hai nhà Lăng, Bạch có quan hệ thông gia, thế

nên tính toán của La Hòa chung quy chỉ là chuyện cười.

Nếu La Hòa ngay lúc Lăng gia nguy nan, chuyện gì cũng không làm, như vậy đãi ngộ ở Lăng gia hẳn là đã tăng lên mấy lần rồi ấy.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

353. Chương 353

“Nhưng dù La Hòa không có ruồng bỏ Lăng gia, hắn cũng chỉ là một luyện dược sư thất cấp cấp thấp, Bạch gia tuyển nhận luyện dược sư, yêu cầu thấp nhất chính là thất cấp cao cấp, sư phụ của Bát tiểu thư căn bản là không đủ tư cách.” Lý Phi nói nhỏ với Mộ Viễn Phong.

Lâm Tạ liếc mắt trừng Lý Phi, thần sắc không tốt: “Đừng nói lung tung.”

“Ta khôngcónói lung tungmà.Mộ đại sư là ngườinào chứ! Đấy chính là luyện dược sư cửu cấp đó! Luyện dược sư thất cấp cấp thấp căn bản nhập khôngvào mắtngười ta.”Lý Phi tràn đầy sùng bái nói.

Lâm Tạ nói: “Luyện dược sư thất cấp có lẽ nhập khôngvào mắtMộđại sư, nhưngđó vẫnnhư trước là tồn tạimàchúng ta mong muốn mà không thể

thành.”

Lý Phi nhún vai, nói: “Màsư phụcủaBát tiểu thưcóxác xuất luyện đan thành công cũng quá thấprồi.”

Lâm Tạ nhíu mày nói: “Câm miệng, đó làchuyện màngươi có thể nói lung tungà!Coi chừng bịLâm Ngọc biếtlà có chuyện.”

Lý Phi thè lưỡi, không tiếp tục nói nữa.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ ở trong lòng cười khổ, vị sư phụ kia của Lâm Ngọc tuy là luyện dược sư thất cấp, nhưng xác xuất luyện chế đan dược thành công lại cực thấp. Từ khi hắn nhận Lâm Ngọc làm đệ tử thì gia tộc liền cung cấp không biết bao nhiêu tài nguyên cho hắn. Của cải Lâm gia đều bị Lâm Ngọc cùng sư phụ nàng ta đào sạch sẽ.

Đã kéo cung thì không thu lại được, mấy năm nay gia tộc đầu nhập trên người Lâm Ngọc cùng sư phụ nàng ta quá nhiều, đã từ từ không đủ

sức.

Nếu như lần này Lâm Ngọc không lên nổi luyện dược sư thất cấp, chỉ

sợ gia tộc sẽ trở nên suy bại.

Gia tộc trưởng bối đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người Lâm Ngọc, đối với hết thảy yêu cầu của Lâm Ngọc đều là cần thì cứ lấy.

Lâm Ngọc hiện tại chỉ là luyện dược sư lục cấp trung cấp, mà lục cấp cùng thất cấp có chênh lệch vô cùng lớn, cũng không biết sự tự tin của gia tộc từ chỗ nào tới rằng Lâm Ngọc nhất định có thể trở thành luyện dược sư

thất cấp.

Mộ Viễn Phong yên lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng lập tức đối với sư phụ của Lâm Ngọc có mấy phần khinh thường.

… …

Khi đã khôi phục được một ít nguyên khí, Mộ Viễn Phong thừa dịp nhàn hạ liền luyện ra một ít đan dược ngũ cấp, lục cấp.

Lâm Tạ cầm đan dược mà Mộ Viễn Phong đưa cho nhìn nhìn, nói:

“Đan dượcngươi luyện ra phẩm chất đều không tồinha.”

Lâm Tạ đánh giá Mộ Viễn Phong, thầm nghĩ tuy Mộ Viễn Phong cấp bậc luyện đan thuật không cao, nhưng xác xuất thành công cùng phẩm chất https://thuviensach.vn

lại cao hơn vị muội muội kia của y.

“Vận khí tốt mà thôi.” Mộ Viễn Phong nói.

Lâm Tạ lại không cho là đúng: “Hẳn khôngchỉlà vận khí tốt đâu.”

Mộ Viễn Phong suy nghĩ, Mộ Thần am hiểu nhất chính là khống chế

linh hồn lực, Mộ Viễn Phong có được luyện đan tâm đắc từ Mộ Thần, thập phần chú trọng xác xuất thành công cùng phẩm chất của đan dược, thế nên thường thì Mộ Viễn Phong luôn luyện ra được đan dược trên trung phẩm, có khi còn được thượng phẩm.

“Trả lại cho ngươi.” Lâm Tạ đưa lại bình đan cho Mộ Viễn Phong.

“Tặng cho ngươiđấy.” Mộ Viễn Phong đẩy lại cho Lâm Tạ.

Lâm Tạ lắc lắc đầu: “Không cần…”

Mộ Viễn Phong thành khẩn nhìn Lâm Tạ: “Tathấyngươi gần đây tâm thần không yên, nguyên khí bất ổn, đan dược này vừa lúc thích hợpvớingươi.Ngươi đã cứu ta một mạng, tốt xấugìcũngphải đểta tỏ vẻmột chút chứ.”

Lâm Tạ buồn cười, không khách sáo nữa, nói: “Đan dượcnàyđúng làthứta cần bây giờ, nhưvậyliền đa tạ.”

“Thất ca, các ngươi đang làm gì đó?” Lâm Ngọc bước tới hỏi.

Lâm Tạ thu hồi đan dược, lạnh mặt nói: “Không có gì.”

Lâm Ngọc nhìn Lâm Tạ, lại nhìn Mộ Viễn Phong, cười cười nói:

“Thất ca,thấycác ngươi ân ái như vậy, ta an tâmrồi.”

Lâm Tạ cau mày, có chút không được tự nhiên kéo kéo góc áo.

https://thuviensach.vn

Nói cái gì cũng là sai, Lâm Tạ đơn giản ngậm miệng lại, không nói gì.

Lâm Ngọc híp mắt nhìn Lâm Tạ, tuy rằng Lâm Tạ thu hồi đan dược rất nhanh, nhưng trong đó là cái gì, Lâm Ngọc nhất thanh nhị sở.

Ngưng Nguyên Đan lục cấp Lâm Ngọc cũng không để ý lắm, nhưng cái chính ở đây là Mộ Viễn Phong vậy mà lại thật là một luyện dược sư lục cấp, điều này khiến Lâm Ngọc có chút ngoài ý muốn.

Lâm Ngọc trước đó còn tưởng rằng Mộ Viễn Phong nói dối rằng hắn là luyện dược sư lục cấp, không nghĩ tới người này lại thật là một luyện dược sư lục cấp, luyện đan thuật chỉ kém hơn nàng một chút thôi.

“Luyện đan thuậtcủa ngươi không tồi.” Lâm Ngọc buâng quơ nói với Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong thản nhiên trả lời Lâm Ngọc: “Lâm tiểu thư khích lệrồi.”

“Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dẫnngươiđi báisư phụ ta.” Lâm Ngọc nói.

Mộ Viễn Phong lắc đầu từ chối:“Đa tạ ý tốtcủaLâm tiểu thư,nhưng takhông cần.”

“Ngươi có sư phụ?” Thấy Mộ Viễn Phong không chút do dự từ chối, Lâm Ngọc không khỏi kỳ quái hỏi, bình thường nếu là luyện dược sư nghe được lời của nàng, hẳn là đã sớm dán lên mới phải chứ.

Mộ Viễn Phong lắc đầu nói: “Không có,nhưng takhông có đủ học phí.”

Lâm Ngọc trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút xem thường, “Vậythì thôi vậy.” Luyện dược sư thất cấp bình thường sẽ không https://thuviensach.vn

vô duyên vô cớ thu đồ đệ, một số lớn học phí là phải có.

Lâm Ngọc cùng Mộ Viễn Phong hàn huyên vài câu, thấy Mộ Viễn Phong luôn rất thản nhiên, cảm thấy không thú vị liền ly khai.

Lâm Tạ nhìn Mộ Viễn Phong, nhẹ hít một hơi nói: “Nếu,nếungươi không có sư phụ,vậy thìkhông nên từ chối đề nghịcủaLâm Ngọc.”

Luyện dược sư có một sư phụ dẫn đường cùng không có sư phụ dẫn đường có chênh lệch rất lớn, tuy rằng vị sư phụ kia của Lâm Ngọc không ra làm sao cả.

Mộ Viễn Phong lắc đầu: “Không cầnđâu.”

Nhi tử của hắn là luyện dược sư cửu cấp, dưới trướng thì đã có hai vị

luyện dược sư bát cấp, hắn bị điên mới bái một luyện dược sư thất cấp làm sư phụ, khiến nhi tử của hắn thấp hơn người ta một đầu.

Lý Phi nói: “Khôngphải làngươi tính tìm nhi tử ngươi, rồi đểnhi tửdạyngươi luyện đan thuậtđấy chứ?!”

Mộ Viễn Phong: “Khôngphải, nhi tử ta rất bận, chỉlà đan thuật lục cấp đốivớita đã đủ dùngrồi.” Hẳn là Mộ Thần rất vội, không có thời gian dạy hắn.

Lý Phi run run khóe miệng, nói nhỏ: “Thật đúng là chưagặp phảiluyện dược sư lục cấpnàokhôngcó chítiến thủ giống ngươi.”

“Có lẽ đi.” Mộ Viễn Phong nói.

…

Người trong đội ngũ ban đầu không hề quan tâm đến Mộ Viễn Phong, nhưng sau khi thân phận luyện dược sư lục cấp của Mộ Viễn Phong bị bại https://thuviensach.vn

lộ, thái độ của những người trong đội ngũ đối với Mộ Viễn Phong lập tức khá hơn nhiều.

Mọi người đều thật không ngờ, cái người Mộ Viễn Phong bị thương nặng kia vậy mà lại là một vị luyện dược sư lục cấp giống Bát tiểu thư.

Rốt cục có người không nhẫn nại nổi, cầm số tiền lớn cầu Mộ Viễn Phong luyện đan dược.

Từ khi Mộ Viễn Phong đáp ứng luyện đan cho người đầu tiên, mà còn là thành công, tiếp đó người đến thỉnh hắn luyện đan nối liền không dứt, dọc theo đường đi Mộ Viễn Phong đúng là kiếm được một số tiền nhỏ.

Thân phận Mộ Viễn Phong tăng lên, kéo theo địa vị của Lâm Tạ cũng tăng cao không ít.

Mấy hộ vệ tụ lại khe khẽ nói nhỏ.

“Không ngờ ngườiThất thiếu gia cứulạilà mộtvịluyện dược sư lục cấp, ta còn tưởng rằngchỉlà một tên lừagạtấy chứ.”

“Luyện đan thuậtcủa người kiaxác thực không tồi,xác xuất thất bại cực thấpluôn.”

“Ta nghe nói hộ vệ trưởng tìm hắn luyện chếPhụcHổĐan lục cấp cấp thấp, hắn cũng luyện chế thành côngluôn đó.”

Loại đan dược kia hộ vệ trưởng thật vất vả mới cầu được tiểu thư

luyện chế một lần, đáng tiếc lại thất bại. Nhưng cho dù thất bại, tiểu thư

vẫn thu đại lễ của hộ vệ trưởng. Hộ vệ trưởng tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng cũng biết quy củ luyện dược sư là như thế, chỉ có thể nén giận, coi như mình xui xẻo.

…

https://thuviensach.vn

“Ngườikiađến tột cùng làai?!” Dư Tấn bất mãn nói.

Sau khi địa vị Mộ Viễn Phong tăng lên, trong lòng Dư Tấn rất không dễ chịu.

Hắn tưởng rằng người Lâm Tạ cứu chỉ là một tên rác rưởi ăn cơm mềm, kết quả lại là một luyện dược sư, còn là một luyện dược sư có trình độ luyện đan không tồi.

Lâm Ngọc mím môi, Lâm Tạ sống tốt, nàng liền vô cùng không vui.

Khi luyện đan thuật của Mộ Viễn Phong bị lộ ra ngoài, tâm tình Lâm Ngọc cũng vô cùng không xong.

Lâm Ngọc có chút ủ rũ phát hiện, cấp bậc luyện đan cua Mộ Viễn Phong tuy rằng không cao bằng nàng, nhưng xác xuất thành công lại ở phía trên nàng.

Mấy ngày này tuy rằng hộ vệ trong đội ngũ không nói trước mặt nàng, nhưng Lâm Ngọc lại biết, rất nhiều người trong đội ngũ đều đang âm thầm cảm thấy luyện đan thuật của nàng không bằng Mộ Viễn Phong.

Lâm Ngọc cùng Lâm Tạ là huynh muội đồng phụ dị mẫu, mẫu thân của Lâm Ngọc vô cùng oán hận mẫu thân của Lâm Tạ, Lâm Ngọc cũng liền oán Lâm Tạ.

Lâm Ngọc mắt thấy Lâm Tạ có một vị hôn phu ưu tú, tu vi cũng tăng lên cực nhanh, ở mặt ngoài cùng Lâm Tạ huynh muội tình thâm, nhưng trong lòng thì tràn ngập ghen tị.

Sau đó, nàng được luyện dược sư nhìn trúng, tài nguyên trong gia tộc cũng nghiêng về phía nàng, Lâm Ngọc nhất thời mở mày mở mặt…

https://thuviensach.vn

Sau đó Lâm Tạ bị hủy dung, Lâm Ngọc ở mặt ngoài áy náy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Lâm Ngọc nhìn qua phương hướng Mộ Viễn Phong, “TênPhong Viễnnàyhoàn toànchưa từngnghetới!”

Bởi vì lo Mệnh Tộc cùng Đan Tháp sẽ dùng mình uy hiếp Mộ Thần, Mộ Viễn Phong không lấy tên thật.

Dư Tấn nhíu mày nói: “Ta nghĩ hắn khôngphảiđến từ địa phương nhỏ

xa xôigì đâu,hẳn là đang giấu diếm gì đó.”

Lâm Ngọc gật đầu: “Hơn phân nửalàthế.”

…

Lâm Ngọc tản linh hồn lực vào trong luyện đan thất của Mộ Viễn Phong, mấy ngày trước Lâm Ngọc đã trộm chú ý Mộ Viễn Phong lúc hắn luyện đan.

Ngay lúc luyện dược sư luyện đan mà dùng linh hồn lực điều tra là tối kỵ, một khi bị người ta biết, lan truyền ra ngoài sẽ bị các luyện dược sư liên hợp chống lại.

Lâm Ngọc đương nhiên biết điều cấm kỵ này, nhưng nàng tự cho rằng mình linh hồn lực cường hãn, thế nên vẫn mạo hiểm làm.

Với lại vẫn luôn không bị Mộ Viễn Phong phát hiện, Lâm Ngọc lại càng không kiêng nể gì.

Lâm Ngọc không biết rằng, từ khi lần đầu tiên nàng ta quan sát Mộ

Viễn Phong, Mộ Viễn Phong đã phát hiện được. Mộ Viễn Phong từng dùng rất nhiều Hồn Thủy, linh hồn lực so với luyện dược sư đồng cấp thì hùng hậu hơn nhiều.

https://thuviensach.vn

Người ở dưới mái hiên, cùng với Mộ Viễn Phong cảm thấy mình chỉ

luyện chế một ít đan dược ngũ cấp đơn giản, cũng không có cái gì không thể cho người khác nhìn, liền làm bộ như không biết chuyện gì.

Lâm Ngọc thu hồi linh hồn lực, trên mặt hiện lên vài phần khác thường.

Dư Tấn nhìn Lâm Ngọc hỏi: “Thế nào?”

“Đan lôcủa người nọhình nhưkhông tầm thường.” Lâm Ngọc nhỏ

giọng nói.

Dư Tấn không hiểu: “Đan lô?Đan lôcủa hắn thì sao?”

Lâm Ngọc cười: “Không có gì.”

Khi Mộ Thần luyện chế Đằng Long Kinh Thiên Đan, hắn dùng đan lô tên là Cửu Thừa Đỉnh, nghe nói là xuất từ tay luyện khí sư cửu cấp ở Lăng gia. Mộ Thần có thể thành công luyện chế rat Đằng Long Kinh Thiên Đan, cũng không thể không kể công tới cái đan lô kia.

Một cái đan lô tốt đối với luyện dược sư mà nói là thứ khả ngộ bất khả

cầu. Lâm Ngọc biết sư phụ nàng ta vẫn luôn muốn tìm một cái đan lô lợi hại. Ban đầu sư phụ đã cùng Lăng gia thỏa thuận, nhưng sau này Lăng gia xảy ra chuyện, sư phụ lại đoạn tuyệt quan hệ cùng Lăng gia. Quan hệ giữa sư phụ cùng Lăng gia vừa đứt, đan lô tự nhiên cũng không thể tới tay.

Lâm Ngọc cúi đầu nhẹ hít một hơi, thầm nghĩ sư phụ thật quá xúc động.

Lăng gia là một gia tộc lớn, nội tình thâm hậu như vậy, cho dù Đan Tháp cùng Lăng gia đối nghịch, trong khoảng thời gian ngắn Lăng gia cũng vô tư. Kết quả sư phụ vì muốn lấy lòng Đan Tháp, liền không chờ đợi được mà đoạn tuyệt quan hệ cùng Lăng gia, hiện giờ bên nào cũng không được.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng trong lòng Lâm Ngọc có oán khí đối với La Hòa, nhưng nàng ta vẫn chỉ có thể ôm chặt đùi La Hòa.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

354. Chương 354

“Tamgia gia, ngài tìm ta?” Lâm Tạ hỏi.

“TiểuThất,người tênPhong Viễnkialà luyện dược sư lục cấp.” Lão giả

hỏi.

Lâm Tạ gật đầu: “Vâng?”

“Ta ngheNgọcNhi nói là ngươi thíchtênPhong Viễnkia,mà tênPhong Viễnkiacũng nguyện ýởcùng ngươi.TiểuThất,ngươi nêntận dụng thời cơ, khôngphải lúc nào cũng có được đâu, Dư Tấn đã là muội phucủangươi, ngươi không cần nhớ thươngnữa.Phong Viễnkia, ngươi nhất địnhphảinắm chắc tốt.” Lão giả thâm sâu nói.

Lâm Tạ dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng, y có lẽ đã từng ôm chờ

mong đối với vị hôn phu Dư Tấn này, nhưng những cảm xúc chờ mong đó từ lúc Dư Tấn đẩy y tới trước người thay Lâm Ngọc chắn tai thì đã biến mất không còn một mảnh.

Thế nhưng, vô luận là Lâm Ngọc hay Dư Tấn đều luôn là một bộ y vẫn đối với Dư Tấn dư tình chưa dứt, không biết tự lượng sức mình thủ

thân cho Dư Tấn? Y căn bản là không quan tâm tới Dư Tấn có được không??

“Tamgia gia, ngàiđừng nghĩ nhiều? Ngài cảm thấy hiện tại bộ dángnày củata có thể giữ lại được mộtvịluyện dược sư lục cấp? Ngài cũngthật https://thuviensach.vn

quácoi trọngtôn tửnhưtarồi, ta có tài đức gì chứ!” Lâm Tạ tự giễu nói.

Gương mặt lão giả nóng lên, cân nhắc hồi lâu, lão giả cắn chặt răng nói: “Gia tộctínhmua Nguyệt Hồn Đan,nên sẽmua không nổi Phục Nhan Đan,nhưng không phảingươi có ân cứu mạngvới người nọ sao? Hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng rất thích ngươi.”

Trong lòng Lâm Tạ ảm đạm một mảnh, gia tộc rốt cuộc vẫn luyến tiếc hạ vốn gốc trên người y.

Đã luyến tiếc hạ vốn gốc trên người y, lại hy vọng y có thể giữ lại một vị luyện dược sư lục cấp. Ha, vừa muốn ngựa tốt, lại muốn ngựa không ăn thảo, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy.

“Tamgia gia,nếulấy ân cứu mạng cưỡng ép, lưu đến lưu đicũng chỉ còn lạihậncừu mà thôi.Lại nói,cho dùhắn đồng ý ở lại Lâm gia, Lâm gia có thể

cungđượcthêm mộtluyện dược sư sao?” Lâm Tạ có chút trào phúng hỏi.

Gia tộc vì cung dưỡng Lâm Ngọc cùng sư phụ nàng ta nên đã sớm trở

nên cạn kiệt.

Lão giả nhìn biểu tình trên mặt Lâm Tạ, trong lòng hiện lên vài phần bất đắc dĩ, “TiểuThất, ta biết ngươi có oán khívới gia tộc, nhưng trước mắtnênđại cục làm trọng.”

Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng!! Lâm Tạ ở trong lòng nồng đậm trào phúng, gia tộc đem tất cả lợi thế đều đặt ở trên người Lâm Ngọc, đó chính là lấy đại cục làm trọng?

Ở Lâm Tạ xem ra, Lâm Ngọc là loại người bạc tình bạc nghĩa, nếu như gia tộc không hữu dụng, nói không chừng Lâm Ngọc sẽ không chút do dự thoát ly gia tộc. Trông cậy vào Lâm Ngọc đi chấn hưng Lâm gia, tỷ lệ

thật sự quá thấp.

https://thuviensach.vn

“Gia giangươi nói với ngươi cái gìvậy?” Mộ Viễn Phong đi ra hỏi Lâm Tạ.

Lâm Tạ lắc đầu: “Không có gì.Đúng rồi, ngươi liên hệđược vớinhi tử

của ngươichưa?”

Mộ Viễn Phong lắc đầu nói: “Vẫnchưa.”

Mộ Viễn Phong là ngoài ý muốn xúc động một cái truyền tống trận thượng cổ bên trong bí cảnh nên mới truyền tống tới được. Mấy ngày nay Mộ Viễn Phong kiểm tra một chút đưa tin phù của mình, phát hiện đưa tin phù của hắn vào lúc truyền tống đã xảy ra vấn đề, đã mất đi hiệu lực.

“Ngươi không cần phải gấp gáp,rồi sẽliên hệ được mà.” Lâm Tạ an ủi.

Mộ Viễn Phong cười: “Tacũngkhông vội.”

Lâm Tạ nhìn không trung, suy tư một chút rồi nói: “Buổi chiều là chúng ta có thể đuổi tới địa giới Bạch giarồi.”

“Đến địa giới Bạch gialàcó thể nhìn thấy Mộ Thần sao?” Mộ Viễn Phong có chút không chờ đợi được mà hỏi.

Lâm Tạ nghi hoặc nhìn Mộ Viễn Phong: “Ngươi rất muốn nhìn thấyMộ đại sư sao?”

Mộ Viễn Phong gật đầu không chút do dự: “Đúng vậy!”Đã rất lâu chưa gặp rồi, nghe nói Mộ Thần đã có hai nhi tử. Thời gian hai tôn tử của hắn sinh ra đã không ngắn, đáng tiếc, hắn còn chưa được nhìn thấy đâu.

“Ngươimuốngia nhập Bạch gia sao?” Lý Phi hỏi.

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Nếu có thể đương nhiênlàtốt.”

https://thuviensach.vn

Lý Phi có chút hiểu rõ nói: “Khó trách ngươi không nguyện ý bái La Hòalàmsư,thì ra là ngươi muốngia nhập Bạch gia.”

Mộ Viễn Phong cười: “Cũng coi nhưlà vậy.”

“Bạch gia khôngdễgia nhậpđâu, ngươi không cầnmơ tưởng.” Thanh âm Dư Tấn bỗng sáp lại đây.

Mộ Viễn Phong nhìn Dư Tấn, nghĩ đến chuyện Dư Tấn nói, đáy lòng hiện lên sự khinh thường.

Dư Tấn nhìn bộ dáng Mộ Viễn Phong bất vi sở động, trong lòng nhất thời hiện lên vài phần cố gắng.

“Lâm Tạ,sắpđến địa giới Bạch giarồi, chừng nào thì ngươiđểhắn rời đi?” Dư Tấn hỏi.

Lâm Tạ nhíu mày, “Dư thiếu,hình nhưngươi quảnhơinhiềurồi.”

Dư Tấn thấy Lâm Tạ không lĩnh tình, có hơi phẫn uất nói: “Ta làtốt chongươi, người này không rõ lai lịch, không chừngđãlàm bao nhiêu chuyện xấu, ngươicoi chừngdẫn sói vào nhàđấy.”

“Hắntừnglàmchuyệngìthìta không rõ ràng lắm,nhưngDư thiếu ngươitừnglàmchuyệngì, trong lòng ngươi cũng nên rõ ràng.” Ánh mắt Lâm Tạ lạnh như băng nhìn Dư Tấn nói.

Dư Tấn bị ánh mắt Lâm Tạ nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời có chút chột dạ, mắng một câu “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt“ liền bước đi.

Mộ Viễn Phong nhìn Lâm Tạ, hỏi: “Dư Tấntừnglàmchuyện gì sao?”

Trong mắt Lâm Tạ hiện lên nồng đậm cừu hận cùng bất đắc dĩ, Mộ

Viễn Phong lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng Lâm Tạ kịch liệt như vậy, https://thuviensach.vn

nhưng Lâm Tạ vẫn lắc đầu nói: “Không có gì, đềuđãqua.”

… …

Lúc đám người Mộ Viễn Phong đến thì đã là chạng vạng.

Hội đấu giá gần tới, địa giới Bạch gia long xà hỗn tạp, các tửu lâu ở

địa giới Bạch gia đã toàn bộ chật ních.

Lâu các san sát nổi trên không trung, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ.

Mộ Viễn Phong nhìn lầu các trên bầu trời, không khỏi âm thầm sợ hãi than, ở nước ngoài nhìn không được cảnh tượng như vậy đâu.

“Nhiều phi thuyềnghê!” Mộ Viễn Phong nói.

“Đóđều là tửu lâudi độngthuộcvềcác đại thương hội.” Lâm Tạ nói.

“Nhiều như vậy?” Mộ Viễn Phong có chút nghi hoặc.

“Không nhiều lắm,căn bản là không đủ. Lần này Bạch gia tổ chức hội đấu giá, hấp dẫn cao thủ võ tôntừ mọi nơi,màmộtvịcao thủ võ tôn chiếm cứ

vài cái tửu lâu di động là chuyện thường.” Lâm Ngọc nói.

Có vài võ tôn là độc hành hiệp, nhưng càng nhiều hùng bá nhất phương. Võ tôn lúc xuất hành, tùy tùng vô số kể, mà tùy tùng của võ tôn có rất nhiều là võ tông.

Mộ Viễn Phong nhíu mày: “Như vậy sao?”

“Cũng maysư phụ ta có biệt viện ở trongđây,nếu không thìhôm nay chúng taphảiăn ngủ đầu đườngrồi.” Lâm Ngọc đắc ý nói.

Mộ Viễn Phong nhìn các tửu lâu trên bầu trời tạo hình khác nhau, rường cột chạm trổ, trong mắt nổi lên vài tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ quả thật https://thuviensach.vn

Trung Châu không giống nước ngoài, nước ngoài làm gì rầm rộ được như

vậy!

Dư Tấn nhìn quang mang hiện lên trong mắt Mộ Viễn Phong, trong lòng hiện lên vài phần đắc ý, “Phong luyện dược sư, có phải chưatừngthấy cảnh tượng như vậykhông?”

Dư Tấn thầm nghĩ, người này nhất định là từ địa phương nhỏ nào đó tới, kiến thức thật thiển cận, nhưng lại không biết luyện đan thuật của người này là làm thế nào tới lục cấp.

“Đúng là chưa từng thấy,mấyphi thuyềnđónhìnrất xinh đẹp.” Mộ Viễn Phong đầy tán thưởng.

“Ngươi từ đâu tới? Chỗ các ngươi nhất định thực lạc hậu đi.” Dư Tấn khinh thường nói.

Mộ Viễn Phong không quan tâm gật đầu: “Có chút.” So với Trung Châu thì nước ngoài thật sự rất cằn cỗi.

… …

“Đi theo ta.” Lâm Ngọc mang người đi vào biệt viện của La Hòa.

“NgọcNhi đếnrồi.”La Hòa nhìn thấy Lâm Ngọc, liền tiến lên đón.

Lâm Tạ nhìn thấy La Hòa, trong lòng nhất thời dâng lên vài phần cổ

quái. La Hòa vẫn luôn rất cao ngạo, hắn rất tự cao về thân phận, tuy rằng Lâm gia cung cấp đại lượng tài nguyên cho hắn, nhưng La Hòa đối với bọn họ lại luôn luôn xa cách, lần này vậy mà lại cố ý đi ra đón, tựa hồ có điều lạ!

Lâm Ngọc gật đầu chào: “Vâng.”

https://thuviensach.vn

“Sư phụ, vị này chính làThất cacủa ta, vị này chính là Phong Viễn,là một luyện dược sư lục cấp cấp thấp.” Lâm Ngọc giới thiệu với La Hòa.

La Hòa đánh giá Mộ Viễn Phong một phen, nói: “Luyện dược sưlục cấp cấp thấpcũngkhông tồi, ta ngheNgọcNhi nói ngươi không có sư phụ, có nguyện bái ta làmsư không?”

Mộ Viễn Phong nhíu mày: “Đa tạ ý tốtcủađại sư,nhưngluyệnđan thuật của tađều làdota cùng nhi tử ta học, một chuyện không phiền nhị chủ, không phiền đại sư.”

La Hòa híp mắt, nhìn Mộ Viễn Phong hỏi: “Nhi tử của ngươi là luyện dược sư thất cấp?”

Mộ Viễn Phong lắc đầu nói: “Hắn bốn năm trướcđãlà luyện dược sư

lục cấp,sau đóxuất ngoại lưu lạc thật lâu, ta đãrất lâu chưagặphắn.”

La Hòa: “…”

“Ngươi đây là khinh thường ta sao?” La Hòa hỏi.

Mộ Viễn Phong lắc đầu: “Sao có thể? La đại sư ngươi quá lo lắng, ngươi là luyện dược sư thất cấp, ta chỉ là một luyện dược sư lục cấp cấp thấp, taởtrước mặt ngươi cái gì cũng không phải.”

La Hòa nhìn Mộ Viễn Phong, sắc mặt biến hóa trở nên bình đạm:

“Ngươi đã không có ý trở thành đồ đệ của ta, vậy việc này liền từ bỏ đi.”

“Đa tạ tiền bối thông cảm.” Mộ Viễn Phong chắp tay nói.

Lâm Ngọc nhìn Mộ Viễn Phong, sắc mặt xanh trắng một trận, lúc trước nàng vì muốn bái La Hòa làm sư mà đã trả một cái giá không nhỏ.

Nhưng giờ La Hòa lại tự mình mở miệng muốn thu người này làm đồ

đệ, người này thế mà không lĩnh tình. Người này nhìn kiến thức không bao https://thuviensach.vn

nhiêu, nhưng ánh mắt ngược lại rất cao.

… …

Lâm Tạ nhìn phản ứng của La Hòa, nhất thời trong lòng lo sợ.

Mấy người bên cạnh La Hòa đi an trí cho mọi người Lâm gia.

Lâm Tạ kéo lại Mộ Viễn Phong, truyền âm nói: “Tình huống cóchút không đúng.”

Mộ Viễn Phong có chút không hiểu: “Không đúng chỗ nào?”

“La Hòa khôngphảilàngườihào phóng như vậy.” Lâm Tạ truyền âm nói với Mộ Viễn Phong.

La Hòa luôn rất tự cao, hắn mở miệng thu Mộ Viễn Phong làm đồ đệ

liền có chút kỳ quái, rồi sau khi bị cự tuyệt, La Hòa lại không hề đuổi Mộ

Viễn Phong ra ngoài, điều này thật sự là quá cổ quái.

Mộ Viễn Phong cau mày nói: “Hắnlàmột luyện dược sư thất cấp, hẳn là khôngcầnxuống tayvới ta đi?”

Lâm Tạ nhíu mày, hoặc có lẽ là mình quá lo lắng.

“Thất ca, ngươicùng Phong luyện dược sưcóquan hệ thật tốt.” Lâm Ngọc cười mỉm đi tới.

Nghe thấy lời Lâm Ngọc, Lâm Tạ mới phát hiện trong tình huống cấp bách, y vậy mà lại lôi kéo ống tay áo của Mộ Viễn Phong, hai người dựa vào vô cùng gần, đúng là có chút “thân mật”.

Lâm Tạ có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra, Mộ Viễn Phong cười cười với Lâm Tạ.

https://thuviensach.vn

“Phong luyện dược sư, đây là phòng nghỉcủangươi.” Lâm Ngọc đem một cái bảng giao cho Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong thu hồi bảng, khách sáo nói: “Cám ơn,Lâm tiểu thư.”

“Phong luyện dược sư, ánh mắt của ngươi thật cao, sư phụ ta đềuđãtự

mình mở miệngmàngươi còn không nguyện ýlàmđồ đệcủasư phụ ta,Phong luyện dược sư,có phải là do trong gia tộcngươi có trưởng bối tinhthôngluyện đankhông?” Lâm Ngọc dò hỏi.

Mộ Viễn Phong cười nói: “Lâm tiểu thư nói đùa, ta sinh ratừ mộtgia tộc thật sự không đáng giá nhắc tới, nào có trưởng bốinàotinhthôngluyện đan.”

Lâm Ngọc cùng Mộ Viễn Phong hàn huyên vài câu, liền xoay người ly khai.

Lâm Tạ nhìn bóng dáng Lâm Ngọc, trong lòng bất an một trận.

“Bằng không ngươi rời nơi này đi.” Lâm Tạ lo lắng nói.

“Thiếu gia,lúcnàymàrời đithìchỉ sợ cũng tìm không thấy chỗ ở.” Lý Phi nói.

Lâm Tạ mím môi, trong ánh mắt chứa nét ưu sầu, tất cả tửu quán, khách điếm ở địa giới Bạch gia sớm đã kín người hết chỗ, nếu Mộ Viễn Phong tùy tiện rời đi thì thật đúng là cả cái chỗ ở cũng không có.

Mộ Viễn Phong nghĩ nghĩ, hỏi: “Các ngươicóbiết chỗ nào có thể nhìn thấy Mộ Thầnkhông?”

Lý Phi run rẩy khóe miệng, tức giận nói: “Thiếu gia lo lắngchongươi như vậy,vậy màngươi lại còn nhớ thươngmuốnnhìnthấyMộ đại sư.Nơi này https://thuviensach.vn

là địa giới Bạch gia, ngươi tốt nhấtđừnggọi thẳng têncủa Mộ đại sư,phảidùng tôn xưng.”

Mộ Viễn Phong cúi đầu thầm nghĩ, người phụ thân như hắn gọi tên nhi tử còn phải dùng tôn xưng?

“BênBạch gia đã giới nghiêm, ta nghĩ trừ phiMộ đại sưtựmình đi ra,như vậy thìngươi có thể xa xa gặp hắn một lần,chứ bình thườngngươi là không thấy được hắnđâu.” Lâm Tạ nói.

Mộ Viễn Phong có chút thất vọng: “Như vậysao.”

Lâm Tạ thấy Mộ Viễn Phong thất vọng, liền an ủi: “Cũng đã đến nơi đâyrồi, hẳn làsẽcó cơ hội nhìn thấyMộ đại sưthôi.Nhưng mà takhông nghĩ

tới ngươilạingưỡng mộMộđạisư như vậyđấy.”

Mộ Viễn Phong cười khổ: “Xem nhưlà thế đi.”

… …

Dư Tấn đứng ở xa xa nhìn thấy Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong vui vẻ

cười nói, trong lòng không khỏi khó chịu.

“ANgọc, sư phụ ngươi sao lại đột nhiên nghĩ đếnviệcmuốn thu người nọ làm đồ đệ?” Dư Tấn hỏi.

La Hòa luôn rất tự cao, tuy rằng hiện giờ tình cảnh của hắn không tốt lắm, nhưng dù gì cũng vẫn là luyện dược sư thất cấp, chẳng lẽ tên Phong Viễn này có chỗ gì đặc biệt hơn người, khiến La Hòa cũng động tâm?

Lâm Ngọc siết chặt tay, nàng có đề cập trong thư về đan lô của Phong Viễn cho La Hòa, thế nên La Hòa sở dĩ đưa ra lời mời cho Phong Viễn chính là vì đan lô kia. Nếu như Phong Viễn đã bái La Hòa làm sư, như vậy đồ đệ hiếu kính sư phụ là chuyện thường tình, La Hòa muốn đan lô của https://thuviensach.vn

Phong Viễn cũng thuận lý thành chương. Nhưng đáng tiếc, tên kia lại không hề cảm kích chút nào.

Lâm Ngọc cười nói: “Ý nghĩ của sư phụ, ta làm sao biết.”

“Người kia cùng Lâm Tạ rấtthân cận nhỉ.” Dư Tấn nói nhỏ.

Lâm Ngọc nghe được lời Dư Tấn, trong tâm như có cây gai. Lúc trước nàng kiên quyết ghép Phong Viễn cùng Lâm Tạ cùng nhau, đó chẳng qua là tồn tâm tư xem cuộc vui. Lâm Ngọc còn tưởng rằng Mộ Viễn Phong sẽ

chán ghét Lâm Tạ, không nghĩ tới Mộ Viễn Phong vậy mà cùng Lâm Tạ

càng ngày càng thân.

Không phải là Phong Viễn thật sự thích tên Thất ca kia chứ? Người này thật sự không sợ khi đối mặt với Lâm Tạ sé ăn không ngon à?

Mà Lâm Tạ cũng thật đủ lợi hại, đều đã hủy dung mà công phu trêu hoa ghẹo nguyệt còn lợi hại như thế.

“Người nọcó chútcổ quái, chỉ sợlàbụng dạ khó lường.” Lâm Ngọc nói.

Dư Tấn hỏi Lâm Ngọc: “Người nọ không biết điều như vậy, sư phụ

ngươisaokhông đuổihắnra?”

Lâm Ngọc nói: “Sư phụ là người có phong độmà.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

355. Chương 355

Dàn xếp xong người Lâm gia, Lâm Ngọc đi vào phòng nghỉ của La Hòa.

“Ngươi xác địnhtênPhong Viễnkiacó một đanlôthất cấp, hơn nữa phẩm chấtcònkhông tầm thường?” La Hòa hỏi.

Lâm Ngọc gật đầu nói: “Không sai, cái đan lô kiavô cùngthần kỳ, tuy rằng đan lô thoạt nhìnrấtphổ thông, nhưng tựa hồcódung hợp trận pháp, khống hỏarấtdễ,trênđan lô còn có minh văn,hẳnlà hồn văn trong minh văn, có hiệuquảtiết kiệm linh hồn lực.Ta nghĩtên kialuyện đan xác xuất thành công caochắc chắn là có liên quan tớicái đan lô kia.”

Lâm Ngọc quan sát Mộ Viễn Phong hồi lâu, cảm thấy rốt cục đã phát hiện bí mật của Mộ Viễn Phong.

Một tên luyện dược sư lục cấp cấp thấp mà thôi, vì sao luyện chế đan dược lục cấp lại có thể có xác xuất thành đan cao như vậy, vấn đề khẳng định là do cái đan lô quái dị kia.

Đôi mắt La Hòa lập tức nóng lên: “Nếu cái đan lô kia thật sự lợi hại như vậy,vậynóthật đúng là vật báu vô giá…” Minh văn có liên quan tới linh hồn lực thường rất khó tuyên khắc, mà cái đan lô này còn dung nhập trận pháp, quả thực bất phàm.

https://thuviensach.vn

Lâm Ngọc cau mày nói: “Đáng tiếc sư phụ muốn thutênPhong Viễnkialàm đồ đệ,hắn lạikhông lĩnh tình.”

La Hòa nhìn Lâm Ngọc, thận trọng hỏi: “Tên đóthật sự không hậu trường?” Nếu như không có hậu trường, thì không có đạo lý gì khi hắn chủ

động mở miệng, đối phương lại thẳng thừng cự tuyệt như thế.

La Hòa đương nhiên không phải thật tâm muốn thu Mộ Viễn Phong làm đồ đệ, hắn chỉ là muốn mượn cơ thuận lý thành chương lấy được đan lô từ Mộ Viễn Phong.

Lâm Ngọc chắc chắn nói: “Sư phụ yên tâm đi,tên đókiến thứcvô cùngthiển cận, bộ dáng căn bản không giống như có hậu trường.Đại kháilà hắn căn bản không biết luyện dược sư thất cấp lợi hạicỡ nào.” Nàng từng hỏi thử, trưởng bối của tên đó đều yếu vô cùng!

Trên mặt La Hòa liền hiện lên vẻ ác độc: “Nếu khôngcóhậu trường,vậy thìkhôngcầncố kỵnữa.”

… …

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, trong viện đột nhiên rộn ràng nhốn nháo.

Mộ Viễn Phong đi ra khỏi khách phòng, liền thấy một nam nhân áo xám hùng hổ đang mang người sưu tầm chung quanh sân, Mộ Viễn Phong nhịn không được mà nhăn chặt mày.

“Xảy ra chuyện gì?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Lâm Tạ cau mày, khẩn trương xoa xoa tay nói: “Bọn họ nói làbịmất trộm.”

“Mất trộm?” Mộ Viễn Phong hỏi.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ gật đầu: “Đúng vậy.” Lâm Tạ nhăn mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy lần này mất trộm là hướng về phía Phong Viễn.

Dư Tấn mang theo vài người đi tới trước mặt Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ. Người Dư Tấn mang tới lập tức vây Mộ Viễn Phong lại.

Lâm Tạ nhíu mày hỏi Dư Tấn: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Dư Tấn liếc mắt nhìn Lâm Tạ một cái, sau đó ác độc cười với Mộ

Viễn Phong: “Laluyện dược sưbị mất đồ, chúng ta có nghĩa vụ thay hắn tìm về.”

Lâm Tạ nhíu mày: “Ngươiđây là có ý gì? Không bằngkhôngchứng,vì saongươilạihoài nghiPhong luyện dược sư?”

Dư Tấn nhìn Lâm Tạ nói: “Khôngphảichỉ hoài nghiPhong luyện dược sư, mà lànhữngngười lai lịch không rõkháccũng đã điều tra, chỉ cóPhong luyện dược sưlà chưa thôi.”

Lâm Tạ siết chặt tay. Cái bẫy, đây chính là một cái bẫy!

Mộ Viễn Phong khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Dư Tấn hỏi: “Không biếtLa luyện dược sư mất đi cái gì?”

Dư Tấn nhún vai nói: “Chuyệnnàythìta không biết, ngươi có thể đi hỏithử La luyện dược sư, hoặc là, ngươi hẳn làđãbiết phải không?”

Lâm Tạ siết chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ phẫn hận, “Dư Tấn,chuyện nàycònchưacó làm rõ, ngươiđừng dùng từquá phận.”

“Khôngphảilàtaquá phận,ta chỉmuốn xemPhong luyện dược sư đã từng làmchuyện gì haychưa.Phong luyện dược sư, đi thôi.” Dư Tấn nói.

Mộ Viễn Phong nhìn chăm chú Dư Tấn hồi lâu, nhẹ hít một hơi nói:

“Dẫn đường đi.”

https://thuviensach.vn

Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Trong lòng Mộ Viễn Phong hiện lên vài phần bất đắc dĩ, hắn biết La Hòa hơn phân nửa là coi trọng đồ của mình mới chịu thu mình làm đồ đệ, nhưng mình không đồng ý, hắn liền làm ra chuyện mất trộm, quả nhiên không biết xấu hổ.

… …

Động tĩnh bên La Hòa nháo quá lớn, chọc không ít người chú ý.

“Phong luyện dược sư,có phải là ngươi lấyđan lôcủasư phụ takhông?

Nhanhtrả lại chosư phụ ta đi.Sư phụ ta đại nhânđại lượng, sẽ không cùng ngươi so đođâu.” Mộ Viễn Phong vừa đi theo Dư Tấn vào đại sảnh, Lâm Ngọc liền ra vẻ hào phóng nói với Mộ Viễn Phong.

Sắc mặt Mộ Viễn Phong liền trầm xuống, “Ta ngay cả sư phụ ngươi dùng đan lôgìcũng không biết,làm thế nàotrả lại cho sư phụ ngươi?”

“Đan lôcủa sư phụ ta là một đan lô thất cấp, tuyên khắc hai conhỏa phượng,trong đan lôkhắc một cáiLụcChuyểnHỏaTrận,trongđan lôcòn cómột cáiThiênTỉnhHồnVăn.” Lâm Ngọc nói.

Mộ Viễn Phong tức giận cả người phát run, “Ngươi…” Bộ dáng của đan lô kia chính là chiếu theo cái của hắn mà nói.

Lâm Ngọc nhìn Mộ Viễn Phong, thâm sâu nói: “Phong luyện dược sư, nếu như ngươi cầmđồ củasư phụ tathìliền lấy ra đi.”

Mộ Viễn Phong nói: “Ta có một cái đan lô cùng loạivớisư phụ

ngươi,nhưngđó làcủata!”

https://thuviensach.vn

Lâm Ngọc nói với Mộ Viễn Phong: “Phong luyện dược sư, cái đan lôđó vô cùngđặc biệt, không bằngngươi lấyđan lô rađi, đểsư phụ taxem xét.”

Mộ Viễn Phong siết chặt tay, bọn người kia căn bản là không muốn mặt mũi.

“Như thế nào?Phong luyện dược sư, ngươi chột dạà?” Dư Tấn vui sướng khi người gặp họa nói.

Ánh mắt Mộ Viễn Phong lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc, siết chặt tay, lấy đan lô ra.

“Phong luyện dược sư, cái đan lô nàycủangươi thật sự giốngy như đúc cái bị mất củasư phụta.”Lâm Ngọc hơi oán trách liếc mắt nhìn Mộ Viễn Phong một cái nói.

Mộ Viễn Phong nhìn chằm chằm Lâm Ngọc: “Lâm tiểu thư,nói hưu nói vượn cũngphải có một mứcđộ, ngươi nói lung tung như vậy sẽ gặp báo ứngđấy, ngươihẳnlànhìn nhầm rồi.”

Lâm Ngọc nói: “Phong luyện dược sư, đan lô này sư phụ ta mấy năm trướcđãdungrồi, ta không có khả năngnhìn nhầm được.”

“Ngươi…” Mộ Viễn Phong bị tức nghẹn.

… …

“Phong luyện dược sư, ngươi cũngthậtquá đáng,La luyện dược sưcó hảoý thu lưu ngươi,vậy màngươilạilàm ra chuyện như vậy.”

“Phong luyện dược sư,bây giờngươi nói lời xin lỗi,rồitrả lại đan lô,La luyện dược sư sẽ không làm khó dễ ngươi.”

https://thuviensach.vn

“Phong luyện dược sư,không ngờngươilạilà người như vậy.Thôi,chắc làngươi kiến thức quá ít, nhất thời khống chế không được, chúng ta cũng có thể lý giảimà.”

…

Mấy tên chó săn Lâm gia vì muốn lấy lòng La Hòa, nhất thời mồm năm miệng mười mà nói.

Lâm Tạ siết chặt tay, Lâm Ngọc thật là không biết xấu hổ. Nàng đang hủy hoại thanh danh Phong Viễn. Lưng mang thanh danh trộm đan lô, về

sau Phong Viễn phải sống yên như thế nào đây.

“Muội muội,có phải ngươilầm không, đan lô này chính làcủaPhong Viễn,lúctrước tađã nhìnthấy.” Lâm Tạ đứng ra nói.

Lâm Ngọc nhìn Lâm Tạ, ủy khuất nói: “Thất ca, ngươi cảm thấy ta nói dốisao.”

Lâm Tạ siết chặt tay, áp xuống cơn tức: “Ta cảm thấy việc này có hiểu lầm, có thể chính là đan lôcủa Phong luyện dược sư cùngcủasư phụ ngươi giốngnhau mà thôi.”

“Đan lônàyđặc biệt như thế, ta sẽ khôngnhìn nhầm.” Lâm Ngọc kiên trì nói.

“Bát muội, ngươiđừngquá đáng!”Lâm Tạ tức giận nói.

Lâm Ngọc nhìn Lâm Tạ: “Thất ca,có phảingươi tình nguyện giữ gìn mộttêntiểu thâu cũng không nguyện ý tin tưởng muội muội của mình?”

“Ngươi…” Lâm Tạ đen mặt, Lâm Ngọc đây là muốn đeo tội danh cho Phong Viễn.

https://thuviensach.vn

“TiểuThất, ngươi đừng nói nữa, việc này vừa xemlàhiểu ngayrồi.”

Một trưởng lão Lâm gia nói.

Lâm Tạ hết sức bất mãn nói: “Trưởng lão, việc này có hiểu lầm.”

“Đủ, tiểuThất.” Trưởng lão Lâm gia tức giận quát.

Lâm Tạ cắn môi, biểu diễn vụng về như thế, chân tướng đến tột cùng như thế nào, Tam gia gia hẳn là nhất thanh nhị sở. Nhưng cho dù biết được La Hòa động tay động chân trong chuyện này, Tam gia gia vẫn đứng ở phía La Hòa.

… …

“Phong luyện dược sư, ngươi có gì muốn nóikhông?” Dư Tấn trào phúng hỏi.

Mộ Viễn Phong mím môi, trong lòng cười khổ. Hắn phải nói gì đây, nói đan lô này là do nhi tử của hắn luyện chế, nhi tử của hắn là Mộ Thần?

Nếu hắn nói như vậy, chắc sẽ bị người ta coi là kẻ điên đi.

“Lâm tiểu thư, ngươi nói đan lô này là cái sư phụ ngươi từng dùng mấy năm trước,vậy xin hỏi,mấy năm trướclàbao nhiêunăm?” Mộ Viễn Phong hỏi.

Lâm Ngọc nhăn mày nhìn Mộ Viễn Phong, nói: “Năm năm.”

Mộ Viễn Phong cười nhạo một tiếng: “Xin lỗi, đan lô này là ba năm trước đâydomộtvịluyện khí sư luyện chếcho ta. Nếungươi tìmmột ngườihiểu công việc luyện khí sư,hắnvừa thấythì sẽbiết niên hạn luyệnrađan lô này.”

Lâm Tạ nghe được lời Mộ Viễn Phong nói, âm thầm thở ra một hơi.

https://thuviensach.vn

Trái tim Lâm Ngọc trầm xuống, lập tức khôi phục bình thường: “Đan lôcủa sư phụ taởba năm trướctừngluyện lạiđểthăng cấp,đây cũngkhông thể

đại biểu cái gì.”

Mộ Viễn Phong nhìn Lâm Ngọc, lạnh lùng nói: “Ngươi thật không biết xấu hổ.”

Gương mặt Lâm Ngọc tức khắc đỏ lên.

Chung quanh có vô số người chú ý động tĩnh bên này, đa số người đều đang xem kịch vui.

… …

“Phanh.” Cửa bỗng bị đạp ra, Mộ Thần mang theo Diệp Thạch đi đến.

Nhìn thấy người tới, người trong viện một đám trừng lớn mắt, giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ.

La Hòa kinh ngạc nhìn hai người, phục hồi lại tinh thần, lập tức cung kính mà chạy tới trước mặt Mộ Thần: “Mộ thiếu, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gìmà lạikinh độngtớingài?”

Mộ Thần thưởng thức chiết phiến trong tay, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn La Hòa một cái: “Tathấybên này náo nhiệt liền đến xem, không được sao?”

La Hòa trong lòng bất ổn, tất cung tất kính nói với Mộ Thần: “Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, kỳ thậtcũngkhôngphảiđại sự gì.”

“Chuyện gì xảy ra?” Mộ Thần nhìn Lâm Ngọc nói.

Lâm Ngọc kiên trì nói: “Đan lôcủa sư phụ ta bịmất,nhưngđã tìm vềrồi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng gõ gõ chiết phiến trên đan lô, hỏi: “Tìm vềrồi?Cái này sao?”

Lâm Ngọc nhìn nụ cười trên mặt Mộ Thần, đáy lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.

“Mộđạisư, việc này ngươi thấy thế nào?” Nhìn thấy Mộ Thần xuất hiện, chung quanh vài tên luyện dược sư ban đầu tới xem náo nhiệt liền sôi nổi hiện thân, nhảy vào sân La Hòa cướp lời lôi kéo làm quen cùng Mộ

Thần.

“Mọi ngườithấy cái đan lô này thế nào?” Mộ Thần hỏi ngược lại.

“Cái đan lô này vận dụngkhá nhiều thứnhư minh văn, trận pháp, tuy rằngnhìn kháxấu xí, nhưnglạirất lợi hại.” Một luyện dược sư nói.

“Cái đan lô này vận dụngLụcChuyểnHỏaTrận, có thể tăng phúc uy lực ngọn lửacủaluyện dược sư. Đồngthời, trênmặt nàykhắc một cáiThiênTỉnhHồnVăn, một cáiÍchHônHồnVăn,cáitrước có thể đề cao năng lực luyện dược sư chưởng khống linh hồn, cái sau có thể bổ sungthêmlinh hồn lựckhiluyện dược sư luyện đan.” Mộ Thần nói.

“Đếcủa cáiđan lô này còn có một cái ký hiệu có thể tuần hoàn lợi dụng tinh đan,trêntrình độ nhất định có thể đề cao xác xuất luyện đan thành công.”

“Mộ đại sư quả nhiên là tuệ nhãn cao siêu, cái gìcũngkhôngthoátkhỏi mắt.”

“Không nghĩ tới một cái đan lônhìn bề ngoàixấu xí như vậythế

màlạikhônghềđơn giản.”

“Vị luyện khí sưluyện chế cái đan lô này, luyện khí thuậthẳn là rấtcao siêu.” Một trưởng lão Lâm gia nói.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười nói: “Các ngươi quá khen, luyện khí thuậtcủaluyện khí sư luyện chế cái đan lô này kỳ thật không ra làm sao,màchính bởi vì luyện khí thuậtcủahắn không ra làm sao, hắn mới có thể đồng thời dùng tới trận pháp, minh văn, phù chúđểgiúp.”

“Mộđạisư, làm sao ngàilạibiết rõ ràng như vậy?” Một luyện dược sư

có chút kỳ quái hỏi.

Mộ Thần cười cười, sắc mặt lạnh lẽo đảo qua Lâm Ngọc cùng La Hòa, nói: “Vìcáiđan lônày, nó làdota luyện chế.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

356. Chương 356

“Mộđại sư, ngài nói cái đan lô này làdongài luyện chế?”Lâm Tạ vô cùng giật mình.

Gương mặt La Hòa lập tức trở nên trắng bệch. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, một cái đan lô thất cấp vậy mà sẽ dẫn tới Mộ Thần, mà cái đan lô này vẫn là do Mộ Thần luyện chế.

Cái người tên Phong Viễn này trong tay có đan lô của Mộ Thần, khẳng định là có giao tình gì đó với Mộ Thần.

La Hòa khẩn trương mà trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn đã nhiều lần hỏi Lâm Ngọc rằng Phong Viễn này có hậu trường hay không, Lâm Ngọc luôn nói không có.

Người ta đều đã nhấc lên quan hệ cùng Mộ Thần, vậy mà còn kêu không có hậu trường. Tên nữ nhân ngu ngốc này trừ bỏ lục đục với nhau, những thứ khác gì cũng không biết.

Lâm Tạ nhìn qua Mộ Viễn Phong, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Mộ Viễn Phong vô cùng vui sướng, trấn an nhìn Mộ Thần, sau đó cười với Lâm Tạ.

Lâm Tạ nhìn vẻ mặt Mộ Viễn Phong, thầm nghĩ Mộ Thần xuất hiện ở

đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, đối phương hẳn là tới vì Phong https://thuviensach.vn

Viễn. Nhưng mà Phong Viễn cùng Mộ Thần có quan hệ như thế nào mà Mộ

Thần lại tự mình tới đây?

Mộ Thần thưởng thức chiếc phiến trong tay, cười nói: “Thậtxấu hổ, đan lô này quả thật xuất từ tay bản tôn, bởi vì năm đó luyện khí thuậtcủabản tônkháthô thiển, cho nên không có lưu danh phía trên đan lô, chỉ tạimột chân củađan lôkhắc một chữ‘Thần’.”

Mọi người nghe được lời Mộ Thần nói liền nhìn, quả nhiên ở trên chân đan lô phát hiện một chữ ‘Thần’ rất nhỏ.

Lâm Ngọc cắn môi, thân thể khắc chế không nổi mà phát run.

Mộ Thần lấy đan thuật danh dương Trung Châu, nhưng tất cả mọi người đều biết, trừ đan thuật, Mộ Thần đồng dạng còn tinh thông trận pháp, minh văn, luyện khí cùng phù chú.

Trên người Phong Viễn vậy mà lại có pháp khí do Mộ Thần luyện chế, người này rốt cuộc có thân phận gì?!

“Khó trách đâu,Mộđạisư đa tài đa nghệ, tinh thông các mônhọcthuật, đan lô cao siêunhư vậycũng chỉ có ngàimớiluyện rađược.”

Mộ Thần liếc mắt nhìn người bên cạnh, nói: “Ngươi quá khenrồi, thiên hạnày đầyngười tài ba dị sĩ, tacũng đãnói,kỳ thật phẩm chấtcủacái đan lô nàycũngkhông ra làm sao.”

“Mộ đại sư,saođan lôdongài luyện chế lại trở thành đồ vậtcủa La luyện dược sư?” Một luyện dược sư nhìn La Hòa, sắc mặt cổ quái hỏi.

“Cái nàythì phảihỏiLa luyện dược sưrồi.Cái đan lô này là ta luyện chếvào khoảngba năm trước,tại nướcngoài.” Mộ Thần dừng một chút nhìn La Hòa, trong mắt hiện lên sát ý,“Sau khi luyện chế thành công, bản tônliền https://thuviensach.vn

đưanó cho phụ thân, tathậtkhông biếtLaluyện dược sư làmthế nàođã sử

dụng đượccái đan lô này năm năm trướcrồi?”

“Phụ thân?” Lý Phi sửng sốt, kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, liền bị Lâm Tạ hung hăng trừng một cái.

Ánh mắt Lâm gia lập tức hoàn toàn ngưng tụ trên người Mộ Viễn Phong, chẳng lẽ là…

Đám người Lâm gia ban đầu đứng ở một bên nói chuyện vì La Hòa, lập tức chân đều mềm nhũn.

Lâm Tạ lăng lăng nhìn Mộ Viễn Phong, thì ra người này có thân phận như vầy, khó trách mặc dù hiện giờ Mộ Thần quyền cao chức trọng, còn tự

mình xuất đầu vì người này.

Sắc mặt Lâm Ngọc trắng bệch. Chẳng lẽ, người mà Thất ca cứu được lại chính là phụ thân của Mộ Thần? Mệt nàng còn tưởng rằng đối phương không hậu trường.

Lâm Ngọc giật mình nhớ tới, lúc nàng hỏi Mộ Viễn Phong, chỉ hỏi trưởng bối nhà hắn như thế nào, lại không có hỏi vãn bối nhà hắn như thế

nào.

Mộ Thần sinh ra ở nước ngoài, gia tộc của hắn chỉ là một cái gia tộc nhỏ bé, mà gia tộc của hắn nhỏ như thế, nói không chừng ngay cả một võ tông cũng không có. Nhưng một cái tiểu gia tộc như vậy, lại cố tình sinh ra một quái thai như Mộ Thần.

Lâm Ngọc cả người phát run, nàng sao lại xui như vậy chứ.

… …

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đi tới bên cạnh Mộ Viễn Phong, cung kính hành lễ, tất cung tất kính gọi một tiếng, “Phụ thân.”

Diệp Thạch đi theo phía sau Mộ Thần, cũng cúi mình vái chào Mộ

Viễn Phong, gọi một tiếng, “Phụ thân.”

Mộ Viễn Phong nử nụ cười nhìn Mộ Thần, “Thần nhi, ngươi trưởng thànhrồi, Thạch Đầu cũng trưởng thành rồi.”

Lý Phi bụm miệng, vị luyện dược sư lục cấp mà thiếu gia nhà bọn họ

cứu lại là phụ thân của Mộ Thần!!!!

Khó trách Phong Viễn nói, luyện đan thuật của hắn là cùng nhi tử hắn học.

Khó trách Phong Viễn nói, luyện đan thuật của nhi tử hắn rất lợi hại, lại nói, nhi tử hắn không phải là luyện dược sư thất cấp.

Khó trách Phong Viễn vừa lại đây liền hỏi làm thế nào mới nhìn thấy được Mộ Thần. Hắn còn tưởng rằng Phong Viễn đối với Mộ Thần chính là mù quáng sùng bái, thì ra là người ta muốn tìm nhi tử.

Khó trách Phong Viễn lúc nhắc tới Mộ Thần, biểu tình trên mặt không giống như sùng bái, mà lại như là vui mừng.

“Phụ thân, ta đang nghĩsau khihội đấu giá chấm dứt liềnranước ngoài tiếp ngài, không nghĩ tới phụ thân ngàilạitrước tiên tới đây.” Mộ Thần nói.

Mộ Viễn Phong cười: “Ta làdo lúc vàobí cảnhthìngoài ý muốn truyền tống tới.”

“Phụ thân,sao lúcngài đến Trung Châukhôngphát tin tứccho ta?

Nếutakhông đến, phụ thân ngàiliềnbịngườita coi thành trộm cướp rồi.” Mộ

Thần nhíu mày, sắc mặt không tốt đảo qua đám người Lâm Ngọc.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong cười khổ nói: “Đưa tin phùbịhủy,nếukhông phảivậy thìta đã sớm liên hệ ngươirồi.” Mấy năm nay, ở nước ngoài hắn cũng coi như là nhân vật hùng bá một phương, được vạn người kính ngưỡng, sinh hoạt ăn nhờ ở đậu như vậy, hắn cũng không quen.

“Hiện tại muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng đâu.” Mộ Viễn Phong đùa giỡn nói.

Mộ Thần xấu hổ cười: “Phụ thân nói đùa.”

… …

Mọi người nghe Mộ Thần cùng Mộ Viễn Phong nói chuyện, một đám sắc mặt quỷ dị.

Phụ thân của Mộ Thần đến Trung Châu, vậy mà không hề có ai hay biết.

Này nếu như có ai trước đó giúp người này một phen, hiện tại xác định là thăng chức rất nhanh.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại những tên tùy tùng, hộ vệ

ở Bạch gia, một đám giá trị con người đều tăng lên…

Mà không ngờ rằng phụ thân của Mộ Thần lại điệu thấp đến thế, điệu thấp tới mức bị người ta coi thành tiểu thâu, mà thứ trộm lại còn là nhi tử

Mộ Thần của mình luyện chế, tin tức này nếu như truyền ra đi, chắc chắn là sẽ bị người ta cười đến rụng răng.

Vô số ánh mắt chê cười dừng ở trên người La Hòa, La Hòa khẩn trương đổ mồ hôi ròng ròng.

“Phụ thân, nơi này khôngphảilà chỗ nói chuyện, chúng ta về Bạch gia trước đi.” Mộ Thần nói với Mộ Viễn Phong.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Cũng tốt.”

Mộ Viễn Phong liếc mắt nhìn Lâm Tạ một cái, quay qua hỏi Mộ Thần:

“Thần nhi, có Phục Nhan Đankhông?”

Lâm Tạ cúi đầu, thân thể nhịn không được nhẹ run lên một cái.

Mộ Thần liếc mắt nhìn Lâm Tạ một cái, nói: “Giờ trên người ta không có, nếu phụ thânmuốn,tacó thể trướctiên lấy một viên từkhubánđấu giá lại đâyngay, hoặc là ngày mai ta sẽ giúp ngài luyện chếramột lò.”

Mộ Viễn Phong do dự một chút, nói: “Ngươi luyệnramột lò đi.”

Lý Phi nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ, luyện dược sư cửu cấp chính là luyện dược sư cửu cấp. Đan dược mà thiếu gia nhà mình cầu không được, đối với người ta mà nói chỉ là tốn mấy giây.

Khó trách Mộ Viễn Phong không đặt La Hòa vào mắt, có một nhi tử là luyện dược sư cửu cấp kiêm võ tôn, đừng nói là luyện dược sư thất cấp, chính là luyện dược sư bát cấp thì thế nào?

“Phụ thân, vị này là aivậy?” Mộ Thần hỏi.

Cảnh tượng Mộ Viễn Phong bị nhằm vào, Mộ Thần cũng có thấy được phần lớn. Bên Lâm gia này, cũng chỉ có vị song nhi hủy dung này đứng ở

bên người phụ thân, Mộ Thần trực giác thấy phụ thân cùng vị song nhi này có quan hệ không tầm thường. Mẫu thân của nguyên chủ sau khi sinh ra nguyên chủ không lâu thì đã mất, Mộ Thần cũng không để ý Mộ Viễn Phong tìm một người.

“Đây là Lâm giaThất thiếu–Lâm Tạ.” Mộ Viễn Phong đơn giản giới thiệu.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng Mộ Viễn Phong hàn huyên vài câu, mang Mộ Viễn Phong, Lâm Tạ cùng Lý Phi đi.

… …

Đám người Mộ Thần vừa rời đi, không khí trong viện mới khoan khoái hơn một ít.

“La luyện dược sư, ngươi cũng thật lợi hại,bắt trộmlại bắtđến trên đầu phụ thâncủaMộ đại sư.”

“Mộ đại sư tùy tiệnlấy ramột viên đan dượccũngcó thể bánđượccái giá trên trời, phụ thâncủa hắn sao có thể lạimơ ước một cái đan lôcủangươi.”

“La luyện dược sư, ánh mắtcủangươi thật không tồinha.Tính kế liền tính đến trên đầu Mộđại sư.”

“La luyện dược sư, đan lô này Mộ thiếu không mang đi, nếu làcủangươi, ngươinênnhanh chóng thu hồilạiđi.”

“…”

La Hòa siết chặt tay, nghe tiếng châm chọc khiêu khích chung quanh, đáy lòng một mảnh tro tàn.

Đan lô kia Mộ Viễn Phong vốn muốn lấy lại, nhưng Mộ Thần nói, đan lô kia phẩm chất quá kém, đơn giản cứ ném đi.

Hiện tại đan lô đặt ở trong sân, nhưng lại không có người nào dám đụng tới.

La Hòa không cần thả ra linh hồn lực, cũng có thể đoán được hiện tại có bao nhiêu người muốn giết hắn.

https://thuviensach.vn

Hắn còn sống đứng đây, Mộ Thần không có ra tay với hắn, căn bản là do khinh thường. Mộ Thần căn bản không cần phải ra tay với hắn, nhiều người như vậy đều đã biết hắn đắc tội phụ thân của Mộ Thần, còn có nhiều người muốn lấy lòng Mộ Thần, muốn giết hắn tranh công.

La Hòa chuyển ánh mắt đến trên người Lâm Ngọc, nếu không phải do Lâm Ngọc, hắn sao có thể đắc tội phụ thân của Mộ Thần, đều là cái tên nữ

nhân chết tiệt này!

Phụ thân của Mộ Thần có vẻ rất có hảo cảm với tên Lâm Tạ bị hủy dung kia. Mộ Thần đối với Lâm gia thái độ ba phải cái nào cũng được, nhưng hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Lâm Ngọc đã hãi đến sắc mặt trắng bệch, cả người đều có chút dại ra.

Lâm Ngọc cắn chặt môi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể

như vậy, nàng cho rằng đời này Lâm Tạ đều không xoay người được, nào biết, hắn vậy mà lại dán lên được phụ thân của Mộ Thần. Lâm Tạ đây là có cái vận khí gì chứ!

Nếu sớm biết được thân phận của Mộ Viễn Phong, nàng sao có thể cứ

luôn ghép Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong lại với nhau như thế.

Lâm Ngọc cắn môi, lúc trước tính kế Lâm Tạ, thực sự là giúp Lâm Tạ

một phen rồi.

Lâm Ngọc siết chặt tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng sợ

hãi, mệnh Lâm Tạ sao lại tốt như vậy.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

357. Chương 357

“Ngọc nhi, ngươi làmcái gì vậy?!Loạichuyệnnàysaongươi có thể nói lung tungnhư thế?Lại cònoan uổng phụ thâncủaMộ Thần, thậtđúnglà không biết sống chết!” Lâm Tam gia sắc mặt không tốt quát Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc âm thầm siết chặt tay, nàng lớn như vậy còn chưa từng bị

Tam gia gia mắng như thế.

“Lâm gia đầu nhập vàobiếtbao nhiêu tâm huyết trên người ngươi,rồi bây giờngươibứcLâm giađi tớitử lộấy à!” Lâm Tam gia đầy bực bội nhìn Lâm Ngọc.

Sự tình lần này vừa xảy ra, Lâm Ngọc tại trong mắt đám người Lâm gia sẽ không bao giờ còn là “một thiên tài có thể mang Lâm gia lên độ cao mới”, mà chuyển thành “một hung thủ đẩy gia tộc vào lửa hố”.

Lâm Ngọc ăn nói bừa bãi, sau đó Mộ Viễn Phong ở trước mặt mọi người nói Lâm Ngọc không biết xấu hổ. Đoạn đối thoại này hai người khẳng định đã bị truyền ra, tình cảnh của Lâm Ngọc về sau có thể đoán được.

Cũng may là lúc chuyện này phát sinh tiểu Thất đã đứng ở bên Mộ

Viễn Phong, tiểu Thất lại có ân cứu mạng với Mộ Viễn Phong, nếu không lần này chỉ sợ Lâm gia chạy trời không khỏi nắng.

https://thuviensach.vn

Lâm Tam gia quả thật hận vô cùng! Lúc vừa mới bùng nổ xung đột, hắn đứng ở bên La Hòa. Nói không chừng Mộ Viễn Phong sẽ vì vậy mà ghi hận hắn. Mà cho dù Mộ Viễn Phong không ghi hận hắn, chỉ sợ Mộ Thần cũng sẽ ghi hận hắn. Mộ Thần này chưa bao giờ là người nhân từ nương tay!

Bọn họ vậy mà lại vì một tên La Hòa mà đắc tội với Mộ Thần, so với Mộ Thần, La Hòa chả là cái đinh gì sất.

Lâm Ngọc mặt đỏ lên, cắn muốn rách môi.

Nàng làm sao biết được mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Người nọ thế

mà lại là chính là phụ thân của Mộ Thần, nàng còn cho rằng hắn chỉ là một tên quê mùa đến từ một địa phương nhỏ.

Nhưng mà lúc trước ông nội cũng đứng ở bên nàng! Hiện tại xảy ra chuyện liền đổ hết lên đầu đến nàng.

Đám trưởnng lão Lâm gia sắc mặt không tốt nhìn Lâm Ngọc.

Trong lòng Lâm Ngọc ngập tràn lửa giận, việc này hoàn toàn nên trách Thất ca mới đúng. Nếu không phải y xen vào việc người khác mà đi cứu phụ thân của Mộ Thần, nàng sao có thể rơi xuống bước này.

Lâm Ngọc nhìn vẻ mặt những trưởng lão, nàng ta biết, lúc này đã khác ngày xưa. Trước kia nàng ta có thể dễ dàng đổ các loại sai lầm lên đầu Thất ca, nhưng hiện tại lại không có khả năng.

“Không ngờ phụ thân của Mộ Thầnlạiđiệu thấpnhư thế kia.” Một vị

trưởng lão Lâm gia nói nhỏ.

Trong thời gian lâu đến thế vậy mà Mộ Viễn Phong lại không để lộ

một chút tiếng gió nào, tính nhẫn nại của người này thật tốt.

https://thuviensach.vn

Lâm Tam gia cười khổ. Nếu Mộ Viễn Phong thật sự nói cho bọn họ

rằng hắn là phụ thân của Mộ Thần thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn là sẽ coi người tiểu Thất cứu về là một kẻ điên.

Kỳ thật Mộ Viễn Phong cũng có lộ một chút tiếng gió, hắn từng nói luyện đan thuật của hắn là học theo nhi tử của hắn, nói nhi tử của hắn có luyện đan thuật siêu phàm nhập thánh, lại nói nhi tử hắn không phải là luyện dược sư thất cấp.

Mà bởi vì Mộ Viễn Phong nói nhi tử của hắn không phải luyện dược sư thất cấp, bọn họ liền không để ở trong lòng.

Bọn họ thật sự có mắt như mù, Mộ Thần đương nhiên không phải là luyện dược sư thất cấp, hắn chính là luyện dược sư cửu cấp! Hắn sao là luyện dược sư thất cấp được?

Lâm Tam gia nhìn Lâm Ngọc, tâm tình cực độ phẫn uất. Nếu không phải do Lâm Ngọc làm khó dễ, lấy ân cứu mạng của tiểu Thất với phụ thân của Mộ Thần, Mộ Thần như thế nào cũng phải nhớ rõ một phần nhân tình của Lâm gia. Nếu như có được một phần nhân tình của Mộ Thần, như vậy địa vị của Lâm gia chắc chắn sẽ tăng lên. Thế nhưng chuyện này nháo thành như vậy, Mộ Thần không oán Lâm gia thì cũng đã đủ may mắn rồi.

Còn nha đầu Lâm Ngọc kia, gia tộc tiêu phí biết bao nhiêu trên người nàng ta, kết quả, nhiều năm như vậy vẫn chưa mang về cho gia tộc bao nhiêu chỗ tốt thì thôi đi, mà còn ra một chiêu khiến gia tộc ngập đầu tai ương.

Cả đám người Lâm gia đều coi thường nhìn Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cắn răng, trong lòng hết sức ủy khuất, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ

hèn hạ như vậy.

“MaymàtiểuThấtvớiMộ Viễn Phongcóquan hệ không tồi, nói không chừng lần này là kỳ ngộcủaLâm gia chúng taấy chứ.”

https://thuviensach.vn

“Nhưng

mà,mấy

năm

nay

gia

tộcđốivớitiểuThất

cũng

khôngđượctốtlắm...” Một trưởng lão vừa nói, một bên hung hăng liếc mắt trừng Lâm Ngọc. Đổi thành bình thường thì Lâm Ngọc đã sớm bạo phát, nhưng lần này, nàng lại không dám hó hé một câu một chữ.

“TiểuThất khôngphảilà người mang thù như vậyđâu.” Một trưởng lão nói.

“Hiện tại tiền đồcủa gia tộc toàn bộ đều ký thác trên người tiểuThấtrồi.”

…

Dư Tấn cắn chặt răng, yên lặng không lên tiếng, lần này địa vị của Lâm Tạ chắc chắn sẽ tăng rất nhanh.

Mộ Viễn Phong tựa hồ rất có hảo cảm với Lâm Tạ, còn mở miệng giúp Lâm Tạ lấy Phục Nhan Đan. Nếu như Lâm Tạ có được Phục Nhan Đan, dung mạo cũng có thể khôi phục lại.

Có vẻ là Lâm Tạ biết được năm đó y bị hắn đẩy tới chắn trước mặt Lâm Ngọc, nếu Lâm Tạ mượn tay Mộ Thần đối phó với hắn, như vậy hắn nên làm thế nào đây…

Dù quan hệ giữa Lâm gia cùng Lâm Tạ có kém hơn nữa, thì cố kỵ một phần huyết mạch thân tình, Lâm Tạ chưa chắc sẽ làm gì họ, nhưng, hắn lại khác.

… …

Mộ Thần vừa trở về Bạch gia, liền luyện một lò Phục Nhan Đan đưa cho Lâm Tạ.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong nói với Mộ Thần: “Chuyệnđan dượcnàyngươi không cần vội vã như vậy.”

Mộ Thần cười cười không cho là đúng, trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt, “Có những việc có thể chờ,nhưngcó một số việclạikhông thể

chờđược.Việclấy lòng mẫu phụmới, ta tấtnhiênphảigấp gáprồi.”

Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ cười nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươiđó! Việc này, bát tự cònchưa đi xemđâu, chỉ biết nói hưu nói vượn.”

Mộ Thần nghiêng đầu: “Vậy sao?Nhưng màta nghe nói phụ thân đã tư

định chung thân cùngyrồi mà.Ta cảm thấyLâmThất thiếucũngkhông tồi,không phải làphụ thân cũngrấtthíchysao?”

Mộ Viễn Phong nhìn Mộ Thần, trầm ngâm hỏi: “Ngươi không để ý?”

“Vìsao phảiđể ý?Mẫu thân đãmất rồi,mànếu mẫu thântrên trờicó linhthiên, hẳn là cũng sẽ hy vọng bên người phụ thân có một ngườiquan tâm chăm sóc phụ thân.” Mộ Thần đương nhiên nói.

“Lâm Tạy…quảthựcrấttốt.” Mộ Viễn Phong có chút xấu hổ nói.

Mộ Thần gật đầu: “Tacónghe ngóngthử, Lâm Tạnàyxác thực không tồi.”

Chỉ là mệnh không được tốt lắm, cái gia tộc Lâm gia này thật không tốt lành gì.

Hắn đã đi điều tra tình huống từ lúc Mộ Viễn Phong đến, bởi thân phận Mộ Viễn Phong rất đặc biệt. Trước khi thân phận Mộ Viễn Phong còn chưa bị lộ ra, Lâm gia Thất thiếu giữ gìn phụ thân như vậy, hẳn là phẩm tính cũng không tồi.

https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói phụ thân trên đườngtới đâybị ngườitachỉ hôn?” Mộ Thần ý cười dạt dào nhìn Mộ Viễn Phong.

“Ngươiđấy! Đềuđãlà luyện dược sư cửu cấprồicòn không cóchútđứng đắnnào.” Mộ Viễn Phong đầy bất đắc dĩ nói.

Mộ Thần nhún vai: “Tại trước mặt người khác,tađương nhiên làtém tém lại, nhưngnếuởtrước mặt phụ thânmàtacòn tém lại, ta đây cònkhông mệt chết à.”

“Ngươithật là! Mệtđámngười ởbênngoài cònnghĩngươi làmột kẻlãnh khốc vô tình,không ngờ sự thật lạilà mộttênmiệng lưỡi trơn tru.” Mộ Viễn Phong buồn cười liếc Mộ Thần.

“Phụ thân ngheđượcrất nhiều lời đồn về tanhỉ.” Mộ Thần nói.

Mộ Viễn Phong gật đầu, nói: “Phải. Nói cái gìcũngcó, nói ngươicóba đầu sáu tay, nói ngươi mỗi ngàyphảiăn thịtuống máungười, nói ngươi làĐạiLaThầnTiên chuyển thế…”

Mộ Thần:“…Toànlànóibậy cả.”

“Đúng rồi Thần nhi, làm sao ngươi biết tađãđến?” Mộ Viễn Phong tò mò hỏi.

Mộ Thần cười: “Hội đấu giáđang chuẩn bị tới, các nơitronglãnh địa Bạch gia đềucóthiếtbịtheo dõi phòng ngừacó chuyện ngoài ý muốnphát sinh,thế nênphụ thânvừađến không lâu tađãbiếtrồi.”

Mộ Viễn Phong gật đầu hiểu ra: “Thì ra là thế!”

… …

“Thiếu gia thật dễ nhìn.” Lý Phi nhìn Lâm Tạ đã khôi phục dung mạo, khen ngợi.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ nhìn dung nhan đã lâu không thấy, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười thản nhiên. Từ khi bị hủy dung thì y cũng không cần soi gương, trước đó Lâm Tạ không hề tưởng được mình lại còn có một ngày khôi phục lại dung nhan.

“Thiếu giahình nhưsovớitrước kia càng đẹp mắthơn.” Lý Phi lại nói.

Lâm Tạ mím môi nói: “Đan dược Mộ đại sư đưa tới làđan dược phẩm chấtcực phẩm.” Đan dược này trừ có khả năng khôi phục dung nhan thì còn có hiệu quả mỹ dung dưỡng nhan.

Lý Phi hết sức sùng bái nói: “Mộ đại sư thậtquálợi hại!” Nếu như là đan dược thất cấp phổ thông thì sẽ không có hiệu quả tốt như vậy.

Kỳ thật là có không ít luyện dược sư thất cấp cao cấp ở Bạch gia, Mộ

Thần căn bản không cần tự mình ra tay, nhưng mà hắn vẫn ra tay, đủ để

thuyết minh Mộ Thần tôn trọng thiếu gia nhà mình.

Lý Phi hưng phấn nói với Lâm Tạ: “Thiếu gia,nếu nhưngài kết thânvớiMộ Viễn Phongthìvề sau ngài chính là mẫu phụcủaMộ Thầnrồi.”

Thân phận Mộ Viễn Phong bị lộ, tên giả ban đầu tất nhiên cũng ngưng dùng.

Lâm Tạ cười khổ nói: “Đừng nói lung tung.” Thân phận của y với Mộ

Viễn Phong thật sự chênh lệch quá lớn.

Lý Phi gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.

Một tiếng đập cửa vang lên, Lý Phi vội vàng đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người tới, Lý Phi lập tức có chút câu thúc đứng lên, “Bạch thiếusao lạiđột nhiên đếnđây?”

“Ta đến xem mẫu phụ tương lai.” Diệp Thạch đảo mắt nói.

https://thuviensach.vn

Trái tim Lý Phi đập mạnh, trong lòng tức khắc hiện lên sự vui sướng:

“Bạch thiếu,mờivào, mờivào.”

Diệp Thạch cầm thực hạp đi đến, sắp ra đặt ở trên bàn, “Lâm thiếu cònchưaăn cơmphải không, nhữngmónnàyđềulà do Mộ Thần làm, ănrấtngon, ngươi nếm thửđi!”

Lâm Tạ kinh ngạc hỏi Diệp Thạch: “Mộ thiếu cònbiếtnấu cơm?”

Diệp Thạch gật đầu tự hào nói: “Đó là đương nhiên, tay nghề Mộ

Thầnrấttốtluôn đó,nhưngMộ Thần không thường xuống bếplắm.”

Lâm Tạ miễn cưỡng cười từ chối: “Ngươi ăn đi, ta không đói bụng.”

Diệp Thạch nghiêng đầu nói: “Ngươicứănđi,Lâm thiếu không cần khách khí, ngươi lập tứcsẽbiến thành mẫu phụcủaMộ Thần, Mộ Thần hiếu kính ngươi, làmđồ ăncho ngươi cũng làchuyện phải.”

Lâm Tạ xấu hổ cười: “Bạch thiếu hiểu lầmrồi, ta cùng MộViễn Phongkhông có gì…” Mộ Thần có thân phận gì chứ, ăn thứ Mộ Thần làm, sợ là y sẽ giảm thọ luôn ấy!

Diệp Thạch nhướng mày nói: “Nhưng màta nghe nói,vịngươi muội muội kiacủa ngươi đãchỉ hôn cho ngươi cùng phụ thânrồi.”

Lâm Tạ xấu hổ nói: “Chuyệnnày, nàngtachỉnói giỡnmà thôi…”

Diệp Thạch lại không cho là đúng: “Mặc dù là nói giỡn, nhưng ta cảm thấy ngươi cùngMộphụ thân rất có duyên phậnnha.Chẳng lẽ ngươi không thíchMộphụ thân?Phụ thân là người tốt,dạyra được mộtnhi tử rấttốt luôn.”

Mộ Viễn Phong lợi hại biết là bao nhiêu, hạ Khóa Dương Đan cho Mộ

Thần, chính bởi thế Mộ Thần mới có thể dễ dàng thăng cấp thành võ sư!

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ: “…” Thân phận Mộ Viễn Phong quá cao, y thật cũng không dám nghĩ tới.

Nhi tử của hắn là Mộ Thần, song tế là Bạch Diên Tinh, hai tôn tử của hắn là tôn tử của Bạch Thần Tinh, cũng tằng tôn của Lăng Xuyên.

Diệp Thạch nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt Lâm Tạ thì nói: “Mộphụ

thân thật sựrất rấttốtluôn đó,tính tình tốt, nhân phẩm tốt.”

Lâm Tạ xấu hổ nói: “Ta không có cảm thấy hắn không tốt, là ta không tốt…”

Diệp Thạch không hiểu: “Ngươicóchỗ nào không tốt?Thất thiếu ngươi diện mạo tốt, thực lực cũngmạnh, sư phụ tacũngkhông đánh lại ngươiđâu.”

Lâm Tạ: “…” Sư phụ ngươi ở nước ngoài phải không?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

358. Chương 358

Lâm Tạ cùng Diệp Thạch đàm luận một hồi, sau đó đã bị người gọi đi.

Lý Phi nhìn theo, giật giật khóe miệng.

“Tính tình Bạch thiếu thật tốt,không cómột chútnàogiốngnhư bên ngoàiđồn đãicả.”Lý Phi cảm thán.

Lâm Tạ gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.” Bên ngoài đồn rằng Mộ Thần tính nóng như lửa, có cừu oán tất báo, giết người như ngóe, còn Bạch thiếu thì chính là người đi theo Mộ Thần trợ Trụ vi ngược.

“Thiếu gia, ngài nghĩ như thế nào?” Lý Phi hỏi.

Lâm Tạ cúi đầu, trên gương mặt hơi ửng hồng, có chút chờ mong, lại có chút mê mang, “Ta cũng không biết.”

Một nam tử như Mộ Viễn Phong, so với thì Dư Tấn tốt hơn rất nhiều.

Thật ra trước đó Lâm Tạ cũng có động tâm, nhưng bởi vì dung mạo, Lâm Tạ cũng không có nghĩ nhiều. Mà hiện tại, bởi vì thân phận của Mộ

Viễn Phong mà Lâm Tạ cũng không dám nghĩ quá nhiều.

“Thiếu gia, tay nghềcủaMộ thiếu thế nào?” Lý Phi đổi đề tài, tò mò hỏi chuyện khác.

Lâm Tạ cười khen: “Rất là bất phàm!”

https://thuviensach.vn

Tay nghề Mộ Thần thật sự quá tốt, đồ ăn Mộ Thần làm ra chẳng những hương vị tuyệt luân, hơn nữa nguyên khí còn nồng đậm, khiến người ta hận không thể đem nuốt luôn cả đầu lưỡi. Bạch thiếu thật sự là có phúc khí!

“Thiếu gia thậtmay mắn, có thể ăn đượcđồ ăndoluyện dược sư cửu cấp làm.” Lý Phi hâm mộ nói.

Đúng vậy! Y thật sự nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc được ăn đồ do luyện dược sư cửu cấp làm! “Đây đều lànhờphúctừ Bạch thiếu.” Lâm Tạ nói.

Đương lúc tâm tình Lâm Tạ khá là phức tạp, thì ngọc bội đưa tin trên tay đột nhiên vang lên.

Lâm Tạ lấy ra nhìn nhìn, sau đấy không tự chủ được nhăn lại mày.

Lý Phi tò mò hỏi Lâm Tạ: “Thất thiếu, là trưởng lãotronggia tộcgửitintớisao?”

Lâm Tạ gật đầu: “Ừ.”

“Trưởng lão nóichuyện gì thế ạ?” Lý Phi hỏi.

Lâm Tạ cười khổ. Từ khi bị hủy dung, thái độ đám người trong gia tộc liền trở nên lạnh như băng, giống như y chỉ là một đống bùn nhão không trát được tường. Nhưng hiện tại một đống tiền bối trong gia tộc đều phát tin tới hỏi han y ân cần, Lâm Tạ thật sự cảm thấy da gà da vịt trên người đều nổi hết cả lên.

“Họnói, Mộ Thầnvừarời đithìLa Hòa liềnbịcừu gia tìm tớicửa, phế đi đan điền,biến thànhphế nhân, đời nàysẽkhông thểluyện chế đan dượcnữa.”

Lâm Tạ nói.

Lý Phi bĩu môi, vui sướng khi người gặp họa: “Đángđời.”

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ gật đầu đồng ý, còn không đáng đời sao. Chỉ là không ngờ

rằng tốc độ đám người nhanh tới vậy.

Nhưng mà cũng đúng, cơ hội lấy lòng Mộ Thần không phải lúc nào cũng có mà.

Này là do La Hòa đắc tội Mộ Thần không nhẹ, với lại cũng có nhiều người muốn lộ diện trước mặt Mộ Thần.

Cái sân mà La Hòa đang ở là do hắn thuê, bây giờ đan lô của Mộ Viễn Phong vẫn còn ở chỗ đó, không người nào dám động tới. Nghe nói luyện khí sư tiến đến quan khán có vô số kể, có rất nhiều người tò mò về tác phẩm luyện khí mấy năm trước của Mộ Thần.

“La Hòa đã xảy ra chuyện,vậyLâm giathì sao ạ?” Lý Phi hỏi.

Lâm Tạ mím môi, có chút lo lắng nói: “Tạm thời không có việc gì.”

Lâm gia ở trong chuyện Mộ Viễn Phong cũng có một chân, chẳng qua hiện tại vẫn có rất nhiều người đang quan vọng, nếu Mộ Thần cố ý, vậy chỉ

một câu của hắn thôi, Lâm gia lập tức sẽ tai ương ngập đầu.

“Thiếu gia,lần nàyoan uổng MộViễn Phong như thế,chỉ sợ…” Lý Phi có chút khó xử nói.

Lâm Tạ siết chặt tay lại. Chuyện đó Lâm Ngọc thật sự quá đáng, lúc ấy trưởng bối gia tộc vì muốn lấy lòng La Hòa và giữ gìn Lâm Ngọc, nên đều đứng ở bên Lâm Ngọc. Nếu Mộ Viễn Phong không phải là phụ thân của Mộ Thần, vậy đời này của hắn hoàn toàn sẽ bị hủy.

Trong thư trưởng bối còn nói, Dư Tấn trên đường về Dư gia đã xảy ra xung đột với người ta, chân bị đánh gãy, đời này sẽ không còn đứng lên được nữa.

https://thuviensach.vn

La Hòa bị phế, Dư Tấn cũng xảy ra chuyện, mà tuy Lâm gia bởi vì y cùng Mộ Viễn Phong có chút quan hệ nên tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng thật sự ra thì việc này Lâm Ngọc có trách nhiệm không nhỏ, cho nên, người đang nhìn chằm chằm Lâm gia cũng có không ít.

Tin do các trưởng bối gửi tới đại đồng tiểu dị, đều có ý đang sám hối về thái độ gia tộc đối với y này nọ, quanh co lòng vòng nói nọ kia, ý kêu y ở trước mặt Mộ Thần nói chút lời hay về gia tộc, rồi nếu như có thể đáp lên Mộ Thần thì còn tốt hơn nữa.

… …

“Lâmthiếu tìm ta?” Mộ Thần ôn hoà hỏi Lâm Tạ.

Lâm Tạ gật đầu nói: “Ta quấy rầyđãlâu, ta nghĩcũng nêncáo từrồi.”

Mộ Thần không hiểu hỏi Lâm Tạ: “Cáo từ?Nhưng màta nghe nói phụ

thânđãtư định chung thânvớingươirồi mà?Ngươi không lưu lạivớiphụ thân sao?”

Mặt Lâm Tạ tức thời đỏ lên. Y từng nghĩ tới mọi phản ứng của Mộ

Thần, duy độc chưa bao giờ nghĩ tới loại này. Bên ngoài nói Mộ Thần lãnh khốc vô tình, tâm tư biến hoá kỳ lạ, đa tài đa nghệ… nhưng lại không hề có ai nói rằng Mộ Thần là một người không đáng tin như vầy!

“Mộ đại sư, ngài không để ýchuyệnta cùng phụ thân ngươiđến với nhau?” Lâm Tạ tò mò hỏi.

Mộ Thần đương nhiên nói:“Vìsao phảiđể ý? Tađãtìm thầyxembát tựchocác ngươi, không cóchỗ nàoxung độthết.”

Lý Phi đứng phía sau Lâm Tạ, ngốc hồ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ không khỏi nghẹn lời nhìn Mộ Thần, mạch não của thiên tài quả nhiên khác người thường!

Lâm Tạ thở dài nói: “Phụ thâncủangàiquáưu tú, ta…” sợ là không xứng với hắn.

“Nếu phụ thânta biếtngươikhenhắn ưu tú,phụ thânnhất định sẽrấtcao hứng.” Mộ Thần cắt ngang lời Lâm Tạ.

Lâm Tạ: “…”

Mộ Thần nói với Lâm Tạ: “Lâmthiếu, ngươiđãtớiđâynhiều ngàynhưng vẫnchưacùng phụ thân tagiao lưu tình cảmnhỉ.”

Lâm Tạ: “…”

Lâm Tạ nhìn Mộ Thần như còn muốn nói điều gì, Mộ Thần đã đứng lên nói: “Ài,Lâm thiếuà,giờta cóhơi bận,nếungươi có chuyện gìthìthương lượng cùng phụ thântađiha.”

Lâm Tạ: “…”

“Mộđại sư, ta…” Lâm Tạ gọi lại Mộ Thần.

Mộ Thần xoay người cười cười với Lâm Tạ, lần thứ hai cắt ngang lời Lâm Tạ: “Lâm thiếu,dung mạongươikhá làxinh đẹp, nếu ngươi nguyện ý gả

cho phụ thânta, ta tin tưởngđólà phúc khícủaphụ thânta.”

Lâm Tạ: “…”

Mộ Thần cười cười, không chút do dự ly khai.

Lý Phi nhìn theo bóng dáng Mộ Thần, hồi lâu sau vẫn không hoàn hồn được, “Tính cách Mộđại sưthật đặc biệt!”

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ giật giật khóe miệng: “Đúnglà khá đặc biệt.”

Không ngờ Mộ Thần lại là người như vậy, những lời đồn đãi ngoài kia hoàn toàn chính là lừa gạt.

Lúc trước y còn nghĩ rằng Mộ Thần sẽ phản đối chuyện của Mộ Viễn Phong, nhưng không nghĩ tới Mộ Thần lại có thái độ này, quả thực giống như hận không thể sớm “gả” Mộ Viễn Phong ra ngoài ấy.

Lâm Tạ nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ có thêm mấy phần mong chờ.

… …

Mộ Thần đi vào luyện khí thất Bạch gia.

“Ngươi đã đến rồi?Chuyên phụ thân ngươiđãdàn xếpổn thỏa chưa?”

Lăng Xuyên hỏi.

Mộ Thần gật đầu nói: “Đềuđãdàn xếp tốt.”

“Lâm giaThất thiếu không tồi,chỉ làngười nhà củaythì…” không ra làm sao cả.

“Nếu Lâm Tạ gả cho phụ thân thìy chínhlà người Mộ gia, Lâm gia cũngkhông quan trọng.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Lăng Xuyên gật đầu đồng ý: “Phụ thân ngươicóthân phận như vậy, muốn tìmđược một ngườikhông rắp tâm cũng khó khăn,màbản thân Lâm giaThất thiếuthì chínhlà mộtngườitốt.” Về phần Lâm gia, một cái gia tộc nhỏ mà thôi, làm không ra mưa gió gì.

Mộ Thần nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Không nóivềchuyệnnàynữa.Đan thuậtcủa ngươiđãlêncửu cấp, luyện khíthuậtcùng trận pháp thuậtcủangươi có ta cùng nhạc phụ ngươi hỗ

https://thuviensach.vn

trợ,tăng lênbát cấp hậu kỳ thậm chílàcửu cấpthìhẳn không phải việc khó,nhưngmàminh văn cùngphù chú thìchúng ta không giúp được ngươirồi.” Lăng Xuyên bất đắc dĩ nói.

Khác nghề như cách một ngọn núi. Tuy năm môn học thuật đều liên lụy lẫn nhau, nhưng chia ra đã lâu, chung quy liên hệ vẫn có hạn.

Mộ Thần mím môi nói: “Thật ra tronglinh hồn lực ta thutừTrang Thiên Dương một ít tri thứcvềminh vănvà phù chú, đáng tiếclàtình thế lúc trước quá mức cấp bách,nênkhôngthểbảo lưu toàn bộ.” Nhưng dựa vào đống ký ức vụn vặt này, tăng hai môn học thuật này tới bát cấp hậu kỳ vẫn là có thể.

Lăng Xuyên bất đắc dĩ: “Ngươi loạn tưởng gìthế?Trong tình huống lúc trước,đương nhiên bảo mệnh quan trọnghơn.”

Mộ Thần nói: “Tahiểu, chỉ làđôi khi nghĩ tới thì vẫncòn có chút tiếc nuối.”

“Có đượcchỗ tốt lớn như vậyrồi thìkhôngnênoán giận, lòng người không đủ rắn nuốt voi.” Lăng Xuyên lắc đầu nói.

Mộ Thần nghiêng đầu cười: “Ông ngoại, ta chỉnghĩ chútmà thôi.”

Lăng Xuyên hỏi Mộ Thần: “Về minh văn cùngphù chú, ngươi có tính toán gì không?”

“Ta tính chờsau khihội đấu giá chấm dứtthì sẽ đinhững nơi kháctìm thửxem.”Mộ Thần thở ra một hơi nói.

Lăng Xuyên gật đầu: “Cũng tốt.”

Thăng cấp võ thánh cần phải có tâm tình, đi dạo mọi nơi cũng có lợi tăng lên tâm tình, Mộ Thần đã là võ tôn bát tinh, tuy thủ đoạn Mộ Thần https://thuviensach.vn

nhiều kiểu nhiều loại, coi như cũng ngang với võ thánh tam tinh như hắn, nhưng nếu thật sự đánh cuộc chiến sinh tử, Mộ Thần không thể thắng.

“Trước khi ngươi rời đi, tasẽluyện chế vài kiện pháp khí cửu cấp cho ngươiđểbảo mệnh.” Lăng Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói.

Mộ Thần phải rời khỏi, Diên Tinh khẳng định cũng sẽ đi theo, cho Mộ

Thần cũng chính là cho Diên Tinh.

“Làm phiền ông ngoại.” Mộ Thần cung kính cảm tạ.

Lăng Xuyên liếc xéo, lần trước Mộ Thần luyện chế ra được đan dược cửu cấp, cuối cùng dùng phương thức chơi đoán số quyết định sẽ cho ai.

Lăng Xuyên vận may không tốt, bại bởi Bạch Thần Tinh, đan dược liền về tay Bạch Thần Tinh.

Lăng Xuyên bĩu môi, thầm nghĩ tên Bạch Thần Tinh kia thật không biết điều, cũng không biết kính cho trưởng bối, thắng liền lấy đi đan dược, sau đấy ăn luôn.

Nếu như viên đan dược đó về tay hắn, trình độ luyện khí của hắn chắc chắn sẽ tăng lên.

Diên Tinh cũng thật là, đan dược trân quý như vậy lại đề nghị chơi đoán số quyết định, không biết là hắn không am hiểu trò chơi đoán số đó à!

(Mấy chương trước kể là do Mộ Thần nghĩ ra trò đoán số nhưng mấy chương sau lại nói là Diệp Thạch nghĩ? Coi như bug đi mấy má ha) Thế nhưng hắn tức nhất chính là Khúc Khôn, lúc Bạch Thần Tinh thắng, Khúc Khôn vậy mà lại cười vui vẻ như thế.

Khúc Khôn thật ra cũng không thích Bạch Thần Tinh, nhưng khi Bạch Thần Tinh thắng hắn, Khúc Khôn lại cười tới sáng lạn như vậy, có thể đoán https://thuviensach.vn

được Khúc Khôn chán ghét hắn biết bao nhiêu.

Đến cấp bậc võ thánh rồi thì thăng cấp liền vô cùng khó khăn, dựa vào viên Đằng Long Kinh Thiên Đan kia, tu vi Bạch Thần Tinh đã sắp đuổi theo hắn, nhớ tới thật sự là quá khó chịu.

Mộ Thần hỏi Lăng Xuyên: “Ông ngoại làm sao vậy?”

“Ngươi cũng thật là, Diên Tinh nói cái gìthì làm cái đó liền à? Ynói chơi đoán số ngươi liền chơi đoán số?! Ngươi không thể cóchútchủ

kiếnsao!”Lăng Xuyên tức giận trừng Mộ Thần.

Mộ Thần hết sức vô tội nhìn Lăng Xuyên: “Ông ngoại, làdongài nói muốn tanghe lờiDiên Tinh, tận lực đốivớiDiên Tinh nói gì nghe nấycơ mà!”

Lăng Xuyên: “…” Hắn đây là lấy đá đập chân mình sao?

Lăng Xuyên nói với Mộ Thần: “Cho nên, lần sau ngươi luyện đan dược ra, Diên Tinh nói chơi đoán số, ngươi còn chơi đoán số?”

Mộ Thần gật mạnh đầu, đương nhiên nói: “Chứ gì nữa,chơi đoán số

cũng không có gì không tốt,công bằng công chínhvậy mà.”

Lăng Xuyên: “…” Cho nên, hắn hẳn là nên đi nghiên cứu trò chơi đoán số?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

359. Chương 359

Trong căn phòng nghị sự tại Lâm gia, các trưởng lão đang tụ lại nghị

luận.

“TiểuThấtđã trả lời chưa?” Lâm gia ngũ trưởng lão nhăn chặt mày hỏi.

“Vẫn chưa nữa.” Tứ trưởng lão lo lắng lắc đầu.

“Sao lạichưa nữa?Nó đang làm cái gì vậy?!Mộ Thần đối với Lâm gia chúng ta rốt cuộccóthái độ gì,nócũng phải lénspoilcho chúng tamột chút chứ!Sao chút tiếng gió cũngdấu diếmthế này!” Ngũ trưởng lão bực mình nói.

“Lúc trước chúng ta làm quá mức,nêncũng khó trách tiểuThấtcó thái độnhư bây giờ.”

“Đều là ngườicùngmột nhà, hẳn là tiểuThấtsẽkhông đến mức nhìn gia tộc diệt vong đâu.”

“Nếu sớm biếtđượcngười nọ làphụ thân của Mộ Thần thì tốt rồi.” Nếu sớm biết đó là phụ thân của Mộ Thần, thì dựa vào ân cứu mạng của tiểu Thất đối với hắn, Mộ Thần như thế nào cũng sẽ cho gia tộc bọn họ không ít đan dược.

Nghe đồn Mộ Thần tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, giết người như ngóe, nhưng hắn cũng là một người có ân tất trả, đối với những người https://thuviensach.vn

thân cận cực hào phóng.

Chỉ một Bạch Diên Tinh thôi mà Mộ Thần đã cho Bạch gia và Lăng gia bao nhiêu chỗ tốt!

Hội đấu giá lần này bán ra ba mươi viên đan dược bát cấp, đưa tới vô số cao thủ võ tôn, nhưng mà trên thực tế, số lượng đan dược bát cấp mà Mộ

Thần cho hai nhà Bạch, Lăng còn nhiều hơn lần đấu giá này tới mấy lần.

Về địa vị của phụ thân Mộ Thần, cho dù là không như bạn lữ vẫn luôn bên cạnh hắn xuất sinh nhập tử, nhưng hẳn là cũng không kém đi đâu.

Có bao nhiêu gia tộc vì muốn đáp lên Mộ Thần mà trắc trở bao nhiêu.

Quan thất phẩm trước cửa Tể tướng chính là Bạch gia, người Lâm gia gặp đều kính sợ, Mộ Viễn Phong có thân phận thế kia, vậy mà bọn họ lại đi triệt để đắc tội.

“Trên đườngNgọc nhivề nhàthì bịngườita rạchmặt.” Lâm Trạch bỗng từ đâu nhíu mày nói.

“Đã khi nào rồi màngươi còn có mặt mũi đềcập tớiLâm Ngọc??” Đại trưởng lão tức giận nói. “Cáiđứanghiệt nữ chết tiệtkiakhiến chogia tộc gặp phảibao nhiêuphiền toái, ngươi biết khôngthế?”

“Ta nghe nóiconHuyết Diễm Thiềm năm đó kỳ thật làdo Ngọc nhitrêu chọc, còntiểuThấtchỉlà gặp vạ lây.” Nhị trưởng lão nói.

“Việc nàyhình nhưcó nội tình, lúc trước người vốn nênbịNgọc nhi,nhưngtiểuThấtlạibị Dư Tấn đẩytới chắn.” Lâm tứ gia sầu lo nói.

Lúc trước những người đi thám hiểm không chỉ có Lâm Ngọc, Lâm Tạ

cùng Dư Tấn, còn có vài đệ tử khác trong gia tộc. Chuyện lúc trước Dư Tấn làm cũng bị những người khác thấy được, nhưng lại không truyền ra.

https://thuviensach.vn

“Cái gì?!” Đại trưởng lão kinh hãi, “Không phải khi đóDư Tấnđãcùng tiểuThất đính hônrồisao?Sao Dư Tấn lại làm như vậy?”

“ThậtrathìDư Tấn vừa ýNgọc nhihơn, trướcđóNgọc nhi cùng Dư

Tấnđãcó tư tìnhrồi.” Lâm Tứ gia có hơi chần chờ nói.

Đại trưởng lão trừng to mắt,“Đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnhmà!”

Nhiều năm qua, quan hệ giữa Lâm Ngọc cùng Lâm Tạ ở mặt ngoài không tồi, nhưng thực ra vô cùng cứng ngắc, nhưng tiểu bối ma xát là chuyện khó tránh khỏi, đại trưởng lão cũng liền không chú ý, kết quả hiện tại… chuyện năm đó không ngờ còn có ẩn khuất, tiểu Thất có biết không?

Mấy năm nay, bởi vì Lâm Ngọc được La Hòa nhìn trúng, mỗi lần Lâm Tạ cùng Lâm Ngọc xung đột, gia tộc đều đứng ở bên Lâm Ngọc.

Nếu không có chuyện Dư Tấn thì còn dễ, nhưng tiểu Thất đã hủy dung, trước kia gia tộc lại còn hay đứng ở bên Lâm Ngọc, sợ rằng tiểu Thất đã sớm hàn tâm về gia tộc.

“TiểuThấtcóbiết chuyện đó làdoDư Tấn làmkhông?” Đại trưởng lão hỏi.

Lâm Tứ gia trầm mặc hồi lâu, hít một hơi nói: “TiểuThấtlà một ngườirất cótâm nhãn.”

Lâm Tạ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cái gì y cũng biết, lại không hề nói điều gì. Lúc ấy gia tộc đặt hết thảy lợi thế trên người Lâm Ngọc, thế nên cho dù Lâm Tạ có nháo, bọn họ cũng vẫn chỉ đứng ở bên Lâm Ngọc…

Đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ.

https://thuviensach.vn

Đại trưởng lão nhìn qua Lâm Trạch, “Lâm Trạch,chuyện nhi nữvới song nhi củangươi, ngươi không biếtchút nào hết sao?”

Lâm Trạch nhíu mày, mới bắt đầu hắn cũng không biết, sau nay mới biết được thì đã không còn cách nào.

Lúc ấy Lâm Ngọc đã được La Hòa thu làm đồ đệ, coi như dưới tình huống đó, hy sinh một Lâm Tạ so với hy sinh một Lâm Ngọc thì tình trạng sẽ tốt hơn nhiều, cho nên khi biết người xảy ra chuyện chính là Lâm Tạ, Lâm Trạch còn cảm thấy may mắn một chút, nhưng mà hiện tại… đúng là tạo hóa trêu ngươi!

Lâm Trạch còn tưởng rằng chuyện giữa Lâm Tạ cùng Lâm Ngọc rất là bí ẩn, nhưng thì ra không chỉ mình hắn biết, các trưởng lão khác trong lòng cũng biết rõ.

“Ngươithật biết cách làmphụ thân.” Đại trưởng lão tức giận nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch cúi đầu trầm mặc, trong lòng cũng vô cùng hối hận.

“Hội đấu giásắpbắt đầurồi, chúng ta cótham gia nữa không?” Tam trưởng lão trầm mặc nửa ngày rồi hỏi.

Đấu giá Nguyệt Hồn Đan cho Lâm Ngọc đã là chuyện không cần thiết nữa rồi. Thật ra Lâm Ngọc mới là đầu sỏ gây tội trong chuyện Mộ Viễn Phong, đan lô kia nhất định là do Lâm Ngọc nói cho La Hòa, La Hòa mới biết tới.

La Hòa đã bị phế, Dư Tấn cũng bị phế, hiện giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Ngọc đâu.

“Nếu khôngthì chúng ta đấu giáPhục Nhan Đan chotiểuThất?” Một trưởng lão nào đó nói.

https://thuviensach.vn

“Không cần, tiểuThấtcócần Phục Nhan Đanhay không còn cầnngươi quan tâmà.Ta nghe nói Mộ Thầnvừa vềBạch gia liền khai lô luyệnramột lò Phục Nhan Đan đưa cho tiểuThấtrồi.” Tam trưởng lão nói, hẳn là dung mạo của tiểu Thất cũng đã khôi phục.

Đan dược thất cấp vô giá, Lâm gia bọn họ muốn mua một viên thôi mà đã thương cân động cốt rồi, nhưng chuyện này đối với Mộ Thần mà nói, đan dược thất cấp chỉ tựa như cải trắng mà thôi.

“Lâm Ngọcmớibịhủy dung, nếu như Mộ Thần hiểu lầm chúng tamuaPhục Nhan ĐanchoLâm Ngọcthì liềnkhông xong.”

…

Cái biệt viện mà La Hòa thuê hiện tại đã trở thành địa điểm ngắm cảnh vật. La Hòa vừa bị đuổi ra ngoài thì đan đỉnh liền được chủ nhân biệt viện cung kính đặt ở trong đại sảnh.

“Đây là đan đỉnhdoMộ Thần đại sư luyện chếvàoba năm trước! Tuy rằng chỉlàmộtcái đan lô thất cấphạ phẩm, nhưngnó lạitập hợp trận pháp, minh vănvàphù chú.Nếudùng nó luyện chế đan dượcthìcó thểbớt đượcrất nhiều khí lực, xác xuất thành công luyện đancũng tănglênkhông ít.”

“Mộđại sưthậtquákì diệu! Ta chưa từngnhìnthấyvịluyện khí sưnàocó thể hoàn mỹ dung hợpcáchọcthuậtlại như vậy.”

“Cổ đại sư, ngàithấyphẩm chấtcủacái đan lô này thế nào?” Người bị

hỏi là một vị luyện khí sư tên Cổ Ngọc, là một luyện khí sư bát cấp cấp thấp.

“Trình độ luyện khícủaMộ đại sư lúc ấycóhạn, nhưng hắnlạicó thể

nghênh ngang tị đoản, lấy trận pháp, minh vănvàphù chúgiúp,đâylàchuyện màta theo không kịp.”

https://thuviensach.vn

Tinh thông một môn học thuật đã là khó có được. Bình thường các luyện khí sư sau khi luyện khí xong có khả năng sẽ tìm minh văn sư tuyên khắc minh văn, cũng có thể tìm trận pháp sư khắc trận pháp vào, nhưng gia công hậu kỳ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không hợp.

Mà cái đan lô này là Mộ Thần trong lúc luyện khí đã đem trận pháp, minh văn và phù chú luyện vào, cả đan lô vô cùng tự nhiên, các môn học thuật hoàn mỹ giao hòa.

“LaHòacũng thậtlà xui xẻo, coi trọng cái gìthì không coi,lại đicoi trọngđồ của phụ thân Mộ Thần,mà lại cònlàđan lô doMộ Thần tự tay luyện chế cho phụ thân hắnnữa chứ.”

“Phải vậy, tự làm bậy không thể sốngmà.”

“Lý đại sư, ngươiđangcười cái gì?” Cổ Ngọc hỏi Lý Thân – một vị

minh văn sư bát cấp.

“Ta đangbuồncườichuyện khinhi tửcủatiền bối Bạch Thần Tinh đến Trung Châu,ythiếu chút nữađã chết trên tayngười Bạch gia;rồi khi nhạc phụ

của Bạch Thần Tinh đến Trung Châu,hắn cũngkémchútchết trên tay ngườiBạch gia;lúc nàythângiacủaBạch Thần Tinh đến, cuối cùngcũngkhônglại đưa tới trên tay ngườiBạch gia, lần này BạchThần Tinhchắc đangthở ra một hơi…” Lý Thân cười hì hì nói.

“Ngươiđúng là khôngđứng đắn,nhưng mànóicũng đúng.” Cổ Ngọc bất đắc dĩ.

Bạch gia hiện tại đang vô cùng nổi bật, đương nhiên, cũng có không ít scandal.

Bởi vì hai cái ô long lúc trước, rất nhiều người đều ở sau lưng nói Bạch gia thích người một nhà đánh người một nhà, rồi nói Bạch Thần Tinh là một kẻ mù, nhi tử với nhạc phụ đều bị người nhà hắn khi dễ.

https://thuviensach.vn

“TênLa Hòa kia lá gan đủlớn! Phụ thâncủaMộ thiếu cũng dámchọc.”

“Người không biết không sợmà.”

“Hiện tạihắncũng đủxui rồi, đan điềnđãbị phế, đời này luyện khôngrađannữa.”

“Căn bảnluyện đan thuậtcủatênkiakhông ra làm saocả.”

“Thật raLa Hòarất xui xẻo đó chứ, việc này người khởi xướng là nữ đồ

đệcủaLa Hòacơ, Lâm NgọccủaLâm giaấy.”

“Nữnhânkiacũng khôngtốtlành gì,hìnhnhư có một chânvớiLa Hòa,giờđã bị hủy dungrồi.”

…

Bạch gia.

“Thần nhi nói hội đấu giásắpbắt đầurồi, ngươicó muốnđi cùng với ta xemthử không?” Mộ Viễn Phong hỏi Lâm Tạ.

Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ nói chuyện tâm sự mấy ngày, với lại hai người vốn rất có hảo cảm với nhau, thế nên Lâm Tạ cũng từ từ buông tâm.

Đám người Mộ Thần đối với quan hệ của hai người thì vui như mở cờ.

Lâm Tạ sửng sốt: “Có thể chứ?”

Mộ Viễn Phong gật đầu nói: “Đương nhiên.”

Bạch Thần Tinh dắt Khúc Tâm Dương đi tới, nói: “Thân gia cũngmuốnđi thamquan sao? Chúng ta vừa lúc đichung luôn đi.”

Mộ Viễn Phong dắt tay Lâm Tạ, đồng ý: “Được!”

Lâm Tạ bị Mộ Viễn Phong dắt tay, tay chân có hơi luống cuống.

https://thuviensach.vn

“Các ngươicũngmuốn đi sao? Vừakhéođichung luôn.” Lăng Xuyên lôi kéo Khúc Khôn tới.

Lăng Xuyên cùng Bạch Thần Tinh đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy Trung Châu, Lâm Tạ ở xa xa liếc mắt một cái cũng không có cơ hội, mà giờ phút này hai người lại ở gần ngay trước mắt, Lâm Tạ lập tức có loại cảm giác không chân thật lắm.

“Đi thôi.” Lăng Xuyên vung tay áo, đám người nhất thời phiêu phù trên đám mây, nhanh như chớp phi tới hội đấu giá.

Bên ngoài hội đấu giá, người người đông đúc chen đẩy nhau vui như

trẩy hội.

Đám người Lăng Xuyên vừa đến liền khiến mọi người chú ý.

…

“Ồ,Lăng Xuyên tiền bối cùng Bạch Thần Tinh tiền bối đếnchung kìa.Người đangbị Bạch Thần Tinh dắt hẳnchính là mẫu phụ Khúc Tâm DươngcủaDiên Tinh thiếu gia, người màLăng Xuyên tiền bối dắthẳn làKhúc Khôn,còn hai người kia là ai thế?”

“Một trong haingườiđó làphụ thân của Mộ Thần–Mộ Viễn Phong, trướckia tacó gặpđượchắn, ta còn từ trongtay hắn mua đan dượcnữa đó.”

“Ngươi từtrong tay phụ thân Mộ Thần mua đan dược? Thiệt hay giảvậy?”

“Đương nhiên là thật! Lúc ấy thương đội chúng ta cùng thương đội Lâm gia vừa lúc đụngmặt nhau,sau đónghe nóibênLâm gia có một luyện dược sư lục cấp tính tình rất tốt,thế nênchúng ta lấy quan hệ, mua được mấyviênđan dược.”

https://thuviensach.vn

Lúc ấy thương đội bọn họ tổng cộng mới mua được mấy viên đan dược, hiện tại liền có không ít người lấy số tiền lớn tới cửa cầu đan. Đan dược do phụ thân của Mộ Thần luyện chế, giá trị kỷ niệm cao hơn giá trị

thực dụng. Những người đó đưa ra giá cả thậm chí vượt qua gấp mấy lần giá trị bản thân đan dược. Chỉ tiếc là, đan dược vừa tới tay thì phần lớn bọn họ đã dùng luôn rồi.

“Mộ tiền bối thậtbiếtsinh nhi tử!Sinhmột cáiliềnraluyện dược sư cửu cấp, nghe nói Mộ đại sưchínhlà con trai độc nhấtcủaMộ tiền bốiđó.”

“Tuy là con trai độc nhất,nhưngmột cáihơn một trăm!”

“Mộ tiền bốicònnói luyện đan thuậtcủahắn làhọctheo nhi tử.”

Tuy Mộ Thần từng chỉ điểm cho không ít luyện dược sư, nhưng người có thể được Mộ Thần không chút nào bảo lưu dốc túi dạy hẳn là chỉ có mình Mộ Viễn Phong thôi.

Thật đáng tiếc, nếu lúc trước khi hai thương đội gặp nhau, nếu bọn họ

đi tới lưu một ấn tượng tốt trong lòng Mộ Viễn Phong thì hiện tại… Đúng là ngàn vàng khó mua chữ ‘sớm biết vậy’!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

360. Chương 360

“Đó là tiểuThấtđúng không?” Một vị trưởng lão Lâm gia nhìn thấy Lâm Tạ đi bên cạnh Bạch Thần Tinh, lên tiếng hỏi.

Đám người Bạch Thần Tinh vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

“Đúng là y.” Lâm Tạ đã bị hủy dung mười mấy năm, bây giờ Lâm Tạ

khôi phục tướng mạo sẵn có, mấy trưởng lão Lâm gia thiếu chút nữa đã nhận không ra.

“Diện mạo tiểuThấtđúng là rấtkhông tồi.” Một trưởng lão bên cạnh cảm thán.

Năm đó trước khi Lâm Tạ bị hủy dung, tuy rằng cũng không tồi, nhưng khí chất lại có hơi câu nệ, nhìn có chút không phóng khoáng.

Hiện giờ không biết là do đã buông ra, hay là bởi vì diện mạo hấp dẫn hơn trước kia, nên khí chất hơi có chút hương vị phong hoa tuyệt đại.

“TiểuThất cùng Bạch tiền bốivàLăng tiền bối đồng thời tiếnvàohội đấu giá.” Một trưởng lão khác lẩm bẩm.

Tam trưởng lão nhẹ hít một hơi, đáng thương gia tộc đầu nhập nhiều tâm huyết như vậy trên người Lâm Ngọc, hiện giờ coi như dùng trúc lấy nước công dã tràng.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ bị gia tộc bạc đãi đã lâu hiện giờ lại thành cứu tinh duy nhất của gia tộc, đáng tiếc là mấy năm nay Lâm gia đối với Lâm Tạ quá mức lương bạc, hẳn là Lâm Tạ đã hết hy vọng với Lâm gia.

Lâm Tạ đi theo đám người Bạch Thần Tinh tiến vào ghế lô của Bạch gia.

Các tân khách lục tục tiến vào hội đấu giá, thiệp mời mà Bạch gia bán đấu giá có loại sa hoa, cũng có loại kém, Lâm gia lấy được là loại thấp nhất, còn các võ tôn thì bắt được thiệp mời có ghế lô.

Ghế lô mà hội đấu giá an bài cho Bạch gia và Lăng gia tất nhiên là tốt nhất.

Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên vừa bước đến thì nhân viên phụ trách hội đấu giá liền đưa lên một mâm điểm tâm đựng trái cây.

…

Trong ghế lô.

“Ngươi cùng MộViễn Phongthoạt nhìn rất cótướng phu thê.” Lăng Xuyên cười, nói đùa với Lâm Tạ.

Lâm Tạ sửng sốt, sau đó xấu hổ nói: “Lăng tiền bốinóiđùa.” Lăng Xuyên là nhân vật phong vân ở Trung Châu, tại trước mặt một vị luyện khí sư cao cấp thế này, Lâm Tạ nhịn không được mà trở nên câu nệ.

“Các ngươi tínhkhi nào thìkết thân?” Lăng Xuyên hỏi.

Lâm Tạ chớp chớp mắt, có chút bối rối: “Lăng tiền bối,hình nhưquá nhanhrồi…”

Lăng Xuyên đắc ý dào dạt nói với Lâm Tạ: “Cũng khôngnhanh lắm đâu.Năm đó ta cùngA Khôn vừa thấy mặt liền nhất kiến chung tìnhrồi.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn vốn thấy điểm tâm vừa đưa lên, đang bỏ vào miệng ăn thì nghe thấy lời Lăng Xuyên nói, nhất thời nghẹn ở trong họng.

Khúc Tâm Dương rót cho Khúc Khôn một chén linh thủy, “Mẫu phụ

không sao chứ?”

Khúc Khôn uống một ngụm, lắc đầu: “Khôngsao.”

Nhất kiến chung tình? Nhất kiến chung tình em gái ngươi!! Lúc ấy hắn ngay cả diện mạo của Lăng Xuyên cũng không thấy rõ ràng được không?!

Lâm Tạ xấu hổ cười: “Lăng tiền bối là cao nhân, ta không đạt được độ

caonhưngài…”

“Cái đó thì đúng.” Lăng Xuyên.

Lâm Tạ: “…”

Khúc Khôn lườm Lăng Xuyên: “Ngươimaucâm miệng, bớt tranh cãi đi.” Hỗn đản chết tiệt, cái chuyện vừa gặp mặt liền bá vương ngạnh thượng cung này rất đáng đắc ý sao?

Lăng Xuyên nở nụ cười nhìn Khúc Khôn: “Được! Ngươi muốn ta câm miệng, ta liền câm miệng…”

Khúc Khôn: “…”

Lâm Tạ nhìn qua Mộ Viễn Phong, chà xát tay, truyền âm nói: “Tình cảmcủaLăng tiền bối cùngKhúc tiền bối thậtlàtốt.”

“Hai vị tiền bối đềulàlão phu lão thê,tình cảmtấtnhiênlàtốtrồi.” Mộ

Viễn Phong trả lời với vẻ đương nhiên.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh run run khóe miệng. Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ

truyền âm tất nhiên là không thể gạt được Bạch Thần Tinh, cũng đồng dạng không gạt nổi Khúc Khôn cùng Lăng Xuyên.

Vẻ mặt Khúc Khôn hết sức vặn vẹo, còn vẻ mặt Lăng Xuyên thì vô cùng đắc ý.

Khúc Tâm Dương nhìn thấy nụ cười tinh ranh trên mặt Bạch Thần Tinh, không rõ lí do nhéo Bạch Thần Tinh một phen.

Bạch Thần Tinh xấu hổ cười với Khúc Tâm Dương.

…

Mọi người cầm thiệp mời, lục tục tiến vào.

Các nhân viên đã được nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức đưa các tu luyện giả đến vị trí của từng người.

Lâm Tạ ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh Lâm gia đại trưởng lão trong đám người, Lâm gia đại trưởng lão có tu vi võ tông thất tinh, ở Lâm gia có quyền cao chức trọng, Lâm Tạ cũng không dễ thấy mặt. Thế nhưng, một nhân vật có địa vị cao cả ở Lâm gia như vậy, thực lực lại có khả năng kém hơn cả một vị trưởng hộ vệ của Bạch gia.

Ba mươi viên đan dược bát cấp được chia ra làm ba đợt bán đấu giá, vật bán đấu giá mở màn chính là mười viên đan dược bát cấp.

Đan Tháp mặc dù có luyện dược sư bát cấp, nhưng lại rất ít người luyện ra được đan dược, vì thế lần bán đấu giá đan dược bát cấp này, các võ tôn đều nhiệt huyết sôi trào tranh nhau kêu giá.

“Lần này náo nhiệtghê ha ông nội.” Hà Tĩnh Nguyệt quan sát đám người ở phía ngoài, nói.

https://thuviensach.vn

Hà Hiền gật đầu: “Ừ.”

Lần này số võ tôn tới tham gia, ở bên ngoài đã là có mấy chục.

Mộ Thần cuối cùng đối với Hà Hiền cũng không tồi, Hà Hiền dùng giá thấp từ trong tay Mộ Thần mua được hai viên đan dược bát cấp.

Mà ở đây, đan dược bát cấp vừa xuất hiện, giá cả liền nhanh chóng bị

kéo lên.

…

Từ lúc bắt đầu, Lâm gia đại trưởng lão đã cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

Người trong hội trường báo giá quá nhanh quá cao, khiến Lâm gia đại trưởng lão hết hồn chim én.

Linh thảo bát cấp, cửu cấp, linh mạch, các loại thiên tài địa bảo,… đều bị báo ra, tùy tiện một cái cũng đủ khiến Lâm gia táng gia bại sản rồi.

“Lần này Mộ đại sư kiếmlớn rồi.” Nhị trưởng lão hâm mộ.

Lâm Hác cười khổ: “Chứ gì nữa.” Không nói lần bán đấu giá này, chỉ

bán đấu giá thiệp mời kia thôi là đã kiếm được một đống rồi.

Dù sao thì luyện dược sư cửu cấp cũng được hưởng ứng khác người thường, tùy tiện ra tay thôi là tài nguyên quảng tiến.

Mộ Thần chỉ lộ ra một chút đồ vật cũng đủ khiến cả gia tộc Lâm gia phấn đấu mấy ngàn mấy trăm năm.

“Nhìn thấy tiểuThấtkhông?” Lâm Hác nhăn mày hỏi.

“Không có,hẳn là ở trongghế lô.” Nhị trưởng lão nói.

https://thuviensach.vn

“Nghĩ cũngphải.” Lâm Hác hít một hơi.

Trong hội trường cao thủ nhiều như mây, Lâm Hác cũng không dám thả linh hồn lực ra đi thăm dò.

Đan dược bát cấp cạnh tranh nóng như lửa, một đám võ tôn tranh nhau tới đỏ mặt tía tai, võ tông cũng không dám lên tiếng.

Đan dược thất cấp đồng dạng cũng được cạnh tranh hết sức.

Lâm Hác còn tưởng rằng những gì Lâm gia mang tới dư dả mua một viên Nguyệt Hồn Đan, nào biết ở đây có rất nhiều đại nhân vật, mỗi viên đan dược vừa lấy ra, giá cả liền điên cuồng tăng lên, cộng thêm đấu giá sư

thoáng cổ động một chút, giá cả đan dược liền đột phá tới cực hạn.

Lâm Hác ngầm cười khổ, cho dù Lâm Ngọc không bị phế, thì lấy thực lực Lâm gia bọn họ cũng mua không nổi Nguyệt Hồn Đan.

“TiểuThất cùng Mộ Viễn Phonglàthế nào vậy?Mộ Viễn Phong có hảo cảmvới tiểuThất sao?” Nhị trưởng lão hỏi.

Nếu Lâm Tạ bám được Mộ Viễn Phong, cho dù chỉ là một tiểu thiếp, thì Lâm gia cũng vẫn sẽ có được không ít chỗ tốt.

Lăng Xuyên đánh giá Lâm Tạ, bỗng nói: “TiểuThất à,Thất catavẫn luônmuốncó mộtsong tử,nhưnglạikhông sinhđược, không bằng ngươinhậnlàmnghĩa tử của hắn đi.”

Lâm Tạ sửng sốt: “Như vậycó tốt không?”

“Đương nhiênlàtốt, ta nghĩThất ca nhất định sẽ thích ngươi.” Lăng Xuyên đương nhiên mà nói.

Lâm Tạ cúi đầu, nhịn không được có chút do dự.

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong vươn tay cầm tay Lâm Tạ, nói: “Tiền bối đềuđãnói như vậyrồi, ngươi đáp ứng đi.” Lăng Xuyên cũng không đến mức hại Lâm Tạ. Bối phận của Lâm Tạ có hơi thấp, nếu trở thành nghĩa tử của Lăng Trầm thì bối cảnh của Lâm Tạ sẽ tăng lên.

Lâm Tạ nghe vậy, gật đầu đồng ý Lăng Xuyên, nói: “Đa tạ ý tốtcủaLăng tiền bối.”

Lăng Xuyên cười: “Khôngcầnkháchsáo, về saumọi ngườiđều là người một nhàmà.”

Khúc Khôn nhìn nụ cười trên mặt Lăng Xuyên, chỉ cảm thấy người này cười quá mức là gian trá.

…

Bạch gia.

“Mộ Thần, hội đấu giá đã bắt đầu một hồi lâurồi kìa.” Diệp Thạch đi vào Linh Tháp nói.

“Ta biết.” Số tiền bán đấu giá được đã lục tục gửi vào cho hắn.

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi: “Ngươikhông mautới đóxem sao?”

Mộ Thần lắc lắc đầu: “Không cần, có nhạc phụvớiông ngoạiở đó là đủ

rồi, tacóđihaykhông cũng không quan trọng.”

“Vậy thìkhông nhất địnhđâu, Mộ Thần ngươirấtđược hoan nghênhà nghen, nếu ngươi đitới đó, nói không chừng giá cả đan dược còn có thể

tăngthêmđâu.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần buồn cười: “Ngươinghĩnhững võ tôn tham gia bán đấu giá đềulàhoa si sao?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch: “…”

“Các trưởng bốiđang muốngiao lưu tình cảm, chúng ta không cầnphảiđi.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Nói cũngphải.”

“Đúng rồi, ngươi có biết tình huốngcủaLa Hòa, Lâm giavớiDư gia thế

nàorồi không?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nhún vai nói: “La Hòabịphế,sau đó thìkhông biết đi nơi nàorồi;chân Dư Tấnthìtàn;cònLâm Ngọcthìnghe nói bịngười tahủy dung…”

Mộ Thần híp mắt, La Hòa đã bị phế, Dư Tấn thì thảm rồi, đối với tu luyện giả mà nói, cuộc sống kéo dài hơi tàn so với chết càng khó chịu hơn, cuộc sống hai người đó sau này chắc chắn sẽ rất không tốt.

Đáng tiếc là Lâm Ngọc chỉ bị hủy dung, nữ nhân này thật sự rất tiện, chỉ hủy dung thôi, thật quá tiện nghi ả ta.

Nhưng mà, nữ nhân này lại chính là muội muội đồng phụ dị mẫu của mẫu phụ tương lai của hắn! Nhấc lên huyết thống chính là phiền toái như

thế.

“Nếu phụ thâncướiLâm Tạ,vậychúng taphải đưasính lễcho Lâm gia sao?” Diệp Thạch hỏi.

Người Lâm gia quả thật không thể khiến người ta thích nổi, nhưng dù sao đó cũng là mẫu gia của Lâm Tạ, nếu như cái gì cũng không đưa, như

vậy Lâm Tạ sẽ bị người ta khinh thị.

Mộ Thần nói: “Đưa qua một chútlà đượcrồi.”

“Vậy ngươi tínhđưabao nhiêu?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười: “Haiviênđan dược thất cấplà đủ rồi.”

Diệp Thạch nhíu mày suy tư: “Có quá keo kiệtkhông?”

Mộ Thần cười một tiếng: “Ta ngược lạirất muốnđại khí, nhưngmàLâm gia cũng phải xứngmới được à!”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần hỏi: “Mộ Thần,có phảingươi biếtđược bí mật gì không?”

Mộ Thần hít sâu một hơi, kể: “LâmHáctừng quen biếtmột luyện dược sư thất cấptên LãnhDiêm. Tênluyện dược sưkia vô cùnghung tàn, thích nghiên cứuvề cácluyện đan thuật tàmôn, hắn thích dùng sinh hồn luyện đan.Mặc dù làmộtluyện dược sư thất cấp, nhưnglại cũnglà luyện độc sưtrong cácluyện dược sưlàmngườitané còn không kịp.”

“Chẳng lẽtênluyện độc sưkia từng chúýtớiLâm Tạ?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Khôngkháclắm. Năm đó Lâm Tạmớichỉlàvõ vương mà thôi,tênluyệnđộcsưđóhình như là muốn dùng Lâm Tạđểluyện hồn, hy vọng Lâm Trạch bán Lâm Tạ cho hắn, giá haiviênđan dược lục cấp.”

Diệp Thạch mở to hai mắt: “Lâm Trạch đồng ý?”

Mộ Thần lắc đầu: “Ta cũng không biết, người Vấn Tiên Các nói hắn lúc ấyđangdo dự, sau đó tênluyệnđộcsưkiacho Lâm Trạch một thángđểsuy xét. Kết quảlà trongmột thángkia,tênluyệnđộcsưđóluyện đan bị phản phệ,rồilại bị cừu gia tìm tớicửa,đãchết.”

Diệp Thạch nhất thời có loại cảm giác mao cốt tủng nhiên. Diệp Tầm đúng là đối với y rất không tốt, nhưng đó là bởi vì y không phải thân tử của Diệp Tầm, nhưng mà Lâm Tạ…

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Chuyện nàyLâm Tạcóbiếtkhông?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “Ta khôngchắc chắn lắm, hẳn là không biết.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

361. Chương 361

Lâm gia.

“Ngườiđâu!Thảta ra ngoài,thả tara ngoài!” Lâm Ngọc cất cao thanh âm, không ngừng hô.

“Bát tiểu thư, ngươiđừng gọi nữa,ngươilàm chogia tộc gặp phải phiền toái lớn như vậyrồi màvẫn không thể yên tĩnhđược một chútsao?” Thủ vệ

phụ trách trông coi Lâm Ngọc hết sức chán ghét nói.

Lâm Ngọc cắn chặt răng, trong lòng dâng lên nỗi hận thù.

Bắt đầu từ khi Lâm Ngọc được La Hòa thu làm đồ đệ thì vẫn luôn sống trong an nhàn sung sướng, được mọi người trong gia tộc kính, phủng.

Nhưng hiện tại mặt của nàng bị hủy, tu vi cũng bị phế đi.

Thái độ mọi người trong gia tộc đối với nàng lập tức thay đổi, lúc trước các trưởng lão gia tộc đối với nàng ôn hoà bao nhiêu, thì hiện tại lại càng dữ tợn bấy nhiêu.

Lâm Ngọc siết chặt tay nhìn tên hộ vệ bên ngoài. Nếu như lúc trước người này dám nói với nàng như vậy, nàng đã sớm giết chết hắn. Nhưng hiện giờ, nàng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

“Bên ngoài huyên náo như vậy làcó chuyện gì sao?” Lâm Ngọc cắn chặt răng hỏi.

https://thuviensach.vn

“Bát tiểu thư hỏi nhiều như vậy làm gì? Việc này khôngliên quantới ngươiđâu.” Hộ vệ liếc Lâm Ngọc một cái, giọng điệu khinh thường.

Lâm Ngọc tức giận cả người phát run, lại không biết nên làm thế nào.

Chợt một nữ tử khuôn mặt quyến rũ nhưng lại có chút tiều tụy, tâm sự

nặng nề đi tới, “Vương hộ vệ, tamuốncùngNgọc nhi nói mấy câuđược không?”

Vạn Linh vừa nói vừa lén lút nhét một chiếc nhẫn không gian cho hộ

vệ. Hộ vệ dùng linh hồn lực xem thử nhẫn không gian, do dự một chút rồi mới nói: “Đi đi,nhưngphu nhânphải nóinhanh lênđấy.”

Lâm Ngọc nhíu mày hỏi: “Mẫu thân, trong nhà có việc vuigìsao?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Vạn Linh tức khắc hiện lên vẻ phẫn hận cùng ghen tị.

“Mẫu thân, làm sao vậy?” Lâm Ngọc hỏi.

“Hôm nay Lâm Tạ xuất giá,ygả cho Mộ Viễn Phong.” Vạn Linh hết sức ghen tị nói.

“Cái gì?!!!” Lâm Ngọc siết chặt tay, khuôn mặt vặn vẹo nhìn vô cùng đáng sợ.

Lâm Tạ lại thật sự gả cho người kia?! Lúc trước nàng tính kế Lâm Tạ, kết quả lại là thành toàn cho Lâm Tạ?! Nếu sớm biết thế, nàng cần chi phải làm điều thừa.

“Diện mạoLâm Tạ như vậy,saoMộ Viễn Phonglạicoi trọngđược?” Lâm Ngọc tràn đầy không cam lòng nói.

“Lâm Tạđãkhôi phục dung mạo.” Vạn Linh mím môi nói. Tư sắc Lâm Tạ không hề kém hơn Lâm Ngọc, mà bây giờ còn dùng Phục Nhan Đan, https://thuviensach.vn

dung nhan càng tốt hơn trước.

“Cái gì!!” Lâm Ngọc nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng.

Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán trước, nhưng khi được chứng thật, Lâm Ngọc vẫn có chút chịu không nổi. Rõ ràng tên đó đã ngã xuống bụi bậm, rõ ràng tên đó phải là cả đời không xoay người được cơ mà! Nàng vốn tưởng rằng Lâm Tạ đã hủy dung, đời này đều sẽ bị mọi người ghét bỏ, cho dù có gả đi được thì cũng là mệnh bị người ta xem thường.

“Hôm nay Lâm Tạ xuất giá sao?Ytrở lạirồi?” Lâm Ngọc không cam lòng hỏi.

Vạn Linh cúi đầu, trong mắt hiện lên vài phần khó xử. Lâm Tạ dù xuất giá cũng không quay về Lâm gia. Lăng Trầm của Lăng gia đã thu Lâm Tạ

làm nghĩa tử, cho nên, Lâm Tạ là trực tiếp lấy thân phận nghĩa tử của Lăng Trầm mà xuất giá.

Khi Lâm Tạ xuất giá, đám người Mộ Thần ai cũng không lộ diện, Bạch gia chỉ phái một quản gia tới đây đưa hai viên đan dược thất cấp.

Hai viên đan dược thất cấp! Cũng mệt Mộ Thần có mặt mũi đưa tới.

Nếu như người kết thân với Lâm Tạ chính là người khác, hai viên đan dược thất cấp đó đã là thể diện vô cùng lớn. Nhưng mà, người kết thân với Lâm Tạ là người nào cơ chứ! Đó là Mộ Viễn Phong! Là phụ thân của Mộ

Thần -luyện dược sư cửu cấp đó!

Hai viên đan dược thất cấp đối với Mộ Thần mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi!

Theo nàng biết được, khi Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ làm hôn lễ, tân khách tới cửa ăn mừng có vô số kể, cao thủ võ tôn tới tham dự hôn lễ cũng có mấy chục cái.

https://thuviensach.vn

Chỉ gia đình Mộ Thần cùng Diệp Thạch thôi là đã đưa cho Lâm Tạ

cùng Mộ Viễn Phong hai cái linh mạch, tám mươi tám viên đan dược lục cấp, mười tám viên đan dược thất cấp, và tám viên đan dược bát cấp.

Nếu không phải do tu vi của Mộ Viễn Phong và Lâm Tạ quá thấp, sợ

là Mộ Thần sẽ đưa càng nhiều hơn.

Vạn Linh lắc đầu nói:“Không có.”

Các trưởng bối còn tưởng rằng khi Lâm Tạ xuất giá thì khẳng định sẽ

trở về. Mà chỉ cần Lâm Tạ trở về, như vậy bọn họ có gì mà không thông não được.

Nào biết, Lâm Tạ ngay cả cái mặt cũng không lộ, trực tiếp lấy thân phận nghĩa tử của Lăng Trầm, từ Lăng gia xuất giá.

Những gia tộc khác cũng là nhìn trong mắt hiểu trong lòng. Lâm Tạ từ

Lăng gia xuất giá, người ta ít nhiều cũng đều biết ý Mộ Thần, thế nên không có ai hay gia tộc nào quá thân cận với Lâm gia.

Lâm Ngọc đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu nhìn Vạn Linh.

“Mẫu thân, Lâm Tạđãgả cho Mộ Viễn Phongrồi, dù saoycũng phảichogia tộc một chút chỗ tốtmới đúng phải không.Mẫu thân nói vớiphụ

thân giúp talấy một viênPhục Nhan ĐantừLâm Tạđi, phụ thân nghe lờimẫu thân nhất, hắn nhất định sẽ đáp ứng!” Lâm Ngọc như là bắt được một cọng rơm cứu mạng mà nhìn Vạn Linh, nói.

Vạn Linh cười khổ trong lòng, nói dễ hơn làm a!

Trước kia nàng có thể được Lâm Trạch yêu thích là bởi vì Lâm Ngọc không chịu thua kém, được luyện dược sư thất cấp nhìn trúng làm đồ đệ.

Nhưng hiện giờ tình huống đã thay đổi, Lâm Ngọc thành tội nhân của gia tộc, ánh mắt Lâm Trạch nhìn nàng cũng trở nên kém hơn.

https://thuviensach.vn

Kỳ thật lần này Bạch gia có đưa tới một viên Phục Nhan Đan, nhưng mà căn bản không có ai muốn đem đan dược này cho Lâm Ngọc.

Lần này Lâm Ngọc chọc phải đại họa, gia tộc căn bản đã dung không nổi nàng. Bây giờ Lâm Ngọc có thể lưu lại một cái mệnh đã là may mắn rồi.

…

“Saongươilại ởđây?”Lâm Trạch nhìn Vạn Linh, tức giận nói.

Lâm Trạch có tới mấy chục tiểu thiếp, Vạn Linh chỉ là một trong số đó mà thôi. Trước kia vì có Lâm Ngọc mà địa vị của nàng vẫn luôn trên mọi người, nhưng hiện giờ lại là người mà ai cũng có thể đi lên đạp nàng một cước.

Vạn Linh giật mình nhìn Lâm Trạch, kinh hoảng trả lời: “Ta… Ta đến xem Ngọc nhi.”

“Xem?Nócó gì đẹpmà xem?Chỉ là một đứa tang môn tinh khắc phụ

khắc mẫu khắc phu!” Lâm Trạch hết sức ghét bỏ.

Mặt Lâm Ngọc không khỏi đỏ lên, trái tim như bị dao đâm từng nhát.

Lâm Trạch vẫn luôn rất đau sủng nàng, Lâm Ngọc có thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Trạch sẽ nói như vậy.

Vừa rồi Lâm Ngọc còn muốn làm nũng oán giận một phen với Lâm Trạch, thế nhưng hiện tại những lời kia toàn bộ đều nghẹn trong cổ họng.

Vạn Linh cắn răng nói: “Ngươi sao có thể nói như vậy?”

Lâm Trạch nghiến răng mắng: “Không nói như vậythìcó thể nói như

thế nào?!Nếu khôngphải do nó, lúc trước Lâm Tạ có thểbịhủy dungsao?

Nếu khôngphải do nónơi chốn tìm Lâm Tạ phiền toái, chuyệnnàysẽ

https://thuviensach.vn

nháotớinhư vậysao? Mộ Thầnsẽ chỉcho người đưa một chút sính lễ như

vậysao?!”

Lâm Trạch dừng một chút, bực mình nói: “Hiện tại người ngoàikia đều đãbiết Mộ Thần căn bản khôngquan tâmtớiLâm gia!”

Từ khi hôn lễ của Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong bị truyền ra thì Lâm Trạch liền không ngừng phát tin cho Lâm Tạ, nhưng Lâm Tạ không hề trả

lời một tin.

Lâm Trạch không biết rằng, thông tin phù của Lâm Tạ đã bị Mộ Thần động tay, tất cả tin nhắn đều sẽ phát tới đưa tin phù của Mộ Thần, sau đó Mộ Thần sẽ tiến hành loại bỏ tất cả tin nhắn.

Vạn Linh cau mày, thấp giọng oán giận; “Mộ Thần keo kiệtthì liên quan gì tớiNgọc nhi.”

“Mộ Thần keo kiệt? Mộ Thần saocó thểkeo kiệt?Là bởi vì nữ nhitốt dongươi sinhnênhắnmới ghi hận Lâm gia chúng ta!” Lâm Trạch oán hận nhìn Vạn Linh.

Lâm Trạch cau mày, trong hai viên đan dược thất cấp mà Mộ Thần cho người đưa tới, trong đó có một viên là Phục Nhan Đan, nhưng đó căn bản chính là khoai lang phỏng tay, Lâm Ngọc không chỉ có mặt thôi, tu vi cũng bị hủy, có cho nàng dùng Phục Nhan Đan thì cũng chỉ là lãng phí, một viên khác ngược lại là Huyết Dương Đan, có thể tăng thực lực võ tông.

Vạn Linh cau mày: “Nếu khôngphải doLâm Tạở trước mặtMộ

Thầnnói này nói nọ,thìMộ Thần cũng không đến mức như thế.”

Lâm Trạch sắc mặt kịch biến, vung bàn tay tát Vạn Linh,“Câm mồm!TiểuThất cũng làngườingươicó thểquở tráchà!”

https://thuviensach.vn

Tiểu Thất bây giờ là người nào chứ, kế mẫu của Mộ Thần đấy! Mộ

Thần gặp được còn phải kêu một tiếng “mẫu phụ” đây. Tiện nhân Vạn Linh này còn nghĩ rằng Lâm Tạ là người mà nàng ta có thể chỉnh như trước kia ư.

Lâm Ngọc nhìn thấy Vạn Linh bị đánh, tâm liền trầm xuống.

Lâm Ngọc từng cảm thấy Lâm Trạch là một vị phụ thân cực yêu thương nàng cùng mẫu thân, nhưng Lâm Ngọc lúc này lại đột nhiên thanh tỉnh. Thứ có thể làm cho Lâm Trạch động tâm chỉ có ích lợi, trước đó bởi vì gia tộc nhìn trúng mình nên Lâm Trạch mới đau sủng mình, mà hiện tại, người trong gia tộc đều chuyển qua Lâm Tạ, nàng tất nhiên liền thành con ghẻ.

“Mộ ThầnvớiBạch Diên Tinh khôngphải là đãcho Mộ Viễn PhongvớitiểuThấtrất nhiều sao?” Vạn Linh nói.

Sắc mặt Lâm Trạch có hơi biến hóa. Đúng vậy! Mộ Viễn Phong và Lâm Tạ đại hôn, võ tôn tới cửa chúc mừng có tới mấy chục người.

Cũng không biết có phải là Mộ Thần cố ý hay không, thiệp mời phát tới chỉ cho Lâm gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhưng lại không có thiệp mời cho hắn. Hắn là phụ thân của Lâm Tạ a! Thế nhưng thật sự bọn họ lại không mời hắn.

…

Tại Bạch gia, Lâm Tạ có chút cứng ngắc đối mặt với một đám cường giả tiến đến chúc mừng.

Những cường giả trong ngày thường hùng bá nhất phương, giờ phút này lại đưa vẻ mặt tươi cười chúc mừng mình thành thân, Lâm Tạ có loại cảm giác như lọt vào trong sương mù ấy.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ nhìn qua Mộ Viễn Phong, chợt cười. Lâm Tạ đã thổ lộ tình cảm với Mộ Viễn Phong, biết Mộ Viễn Phong xuất thân nước ngoài, ứng phó với loại trường hợp này cũng rất khẩn trương, có khả năng là Mộ Viễn Phong còn không bằng mình đâu.

Bởi vì trên thiệp Mộ Thần đưa không mời Lâm Trạch, Lâm Hác cũng không dám để Lâm Trạch tới đây, chỉ kêu vài tiểu bối trong nhà tới.

Bên người Lâm Tạ bây giờ vây quanh một đám võ tôn, những cường giả đó danh khí vô cùng lớn, thực lực hùng hậu. Nhìn những người đó, Lâm Hác cũng không có dũng khí đi lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể đứng ở một bên.

“Thì raLâm TạThất ca xinh đẹp như vậy nha!”

“Thất ca thậtcóphúc khímà.” So sánh với Mộ Viễn Phong, Dư Tấn chả

là cái đinh gì sất!

“Thất đệ thật lợi hại.” Lâm Nhàn nhìn Lâm Tạ bị đám người vây quanh, ghen tị hai mắt đỏ lên. Phúc khí Lâm Tạ thật quá tốt rồi, lại được phụ thân của Mộ Thần chọn trúng y.

…

Ngoài cổng Bạch gia có hộ vệ chuyên phụ trách xướng đơn.

“Ô gia Ô Phượng tiểu thư đưa một đôi ĐồngTâmLưuLyBội, một ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

“Đan Đỉnh Các Cảnh Minh thiếugiađưamộtgốc linh thảo bát cấp, một khối hàn ngọc ngàn năm, hai ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

“Đan Cốc Đan Diểu thiếu gia đưa hai gốc bát cấplinh thảo,mườigốc linh thảo thất cấp, hai ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

https://thuviensach.vn

“Tháp chủ Trận pháp tháp, Hà Hiền tiền bối đưa một bộ trận kỳ bát cấp, một ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

…

Các anh hào ngày thường khó gặp ở Trung Châu, lúc này đều tập trung lại đây. Nhìn những nhân vật có thân phận tôn quý đó, người Lâm gia vừa hâm mộ, vừa kích động, cũng vừa bất an…

Lâm Nhàn nghe tiếng bên ngoài, ánh mắt cũng đỏ lên. Nhiều đồ vật tới như vậy, tùy tiện một lễ vật thôi cũng đã là thứ Lâm gia phải kinh doanh mười mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có được.

Đáng tiếc là Lâm Tạ lại lấy thân phận nghĩa tử của Lăng gia Lăng Trầm mà xuất giá, nếu không thì nhiều lễ vật như vậy, ít gì cũng phải chia cho bọn họ một chút.

Mộ Thần thật biết kiếm tiền! Cái hội đấu giá trước đó cũng không biết đã kiếm được bao nhiêu, hiện giờ cái hôn lễ này lại không biết có thể kiếm bao nhiêu nữa.

Lâm Nhàn nhìn vẻ tươi cười trên mặt Mộ Thần cùng Bạch Diên Tinh, tâm tình có chút cổ quái. Mộ Viễn Phong cưới về một kế mẫu cho Mộ

Thần, Mộ Thần không một chút sinh khí, ngược lại vui như mở cờ.

Đại Bảo và Tiểu Bảo đội mũ đỏ, mặc hồng trang, nhìn rất giống hai đứa nhỏ dễ thương trong tranh chúc Tết.

Hôn lễ rất náo nhiệt, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng vui vẻ chạy loạn, tiếng cười vang lên không ngừng từ trong miệng hai đứa.

Từ lúc bắt đầu hôn lễ, Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong liền bị các cường giả vây quanh chúc mừng và nói chuyện phiếm.

https://thuviensach.vn

Dưới lời xúi giục của mọi người mà không ngừng uống rượu, thẳng uống tới mơ màng.

Lâm Tạ ban đầu còn muốn đi chào hỏi đám người Lâm gia, nhưng sau khi bị đổ cho mấy vò rượu, thần chí lập tức mơ màng, cái gì cũng không nhớ rõ.

Vì thế, từ đầu đến cuối, đám người Lâm Hác chờ đến lúc hôn lễ chấm dứt vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện cùng Lâm Tạ.

Đám người Lâm Hác còn muốn gặp Lâm Tạ, nhưng thái độ của Bạch gia đối với bọn họ rất kém, Lâm Hác đành phải xám xịt dẫn người rời đi.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

362. Chương 362

Lâm gia.

“Ngườiđâu!Thảta ra ngoài,thả tara ngoài!” Lâm Ngọc cất cao thanh âm, không ngừng hô.

“Bát tiểu thư, ngươiđừng gọi nữa,ngươilàm chogia tộc gặp phải phiền toái lớn như vậyrồi màvẫn không thể yên tĩnhđược một chútsao?” Thủ vệ

phụ trách trông coi Lâm Ngọc hết sức chán ghét nói.

Lâm Ngọc cắn chặt răng, trong lòng dâng lên nỗi hận thù.

Bắt đầu từ khi Lâm Ngọc được La Hòa thu làm đồ đệ thì vẫn luôn sống trong an nhàn sung sướng, được mọi người trong gia tộc kính, phủng.

Nhưng hiện tại mặt của nàng bị hủy, tu vi cũng bị phế đi.

Thái độ mọi người trong gia tộc đối với nàng lập tức thay đổi, lúc trước các trưởng lão gia tộc đối với nàng ôn hoà bao nhiêu, thì hiện tại lại càng dữ tợn bấy nhiêu.

Lâm Ngọc siết chặt tay nhìn tên hộ vệ bên ngoài. Nếu như lúc trước người này dám nói với nàng như vậy, nàng đã sớm giết chết hắn. Nhưng hiện giờ, nàng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

“Bên ngoài huyên náo như vậy làcó chuyện gì sao?” Lâm Ngọc cắn chặt răng hỏi.

https://thuviensach.vn

“Bát tiểu thư hỏi nhiều như vậy làm gì? Việc này khôngliên quantới ngươiđâu.” Hộ vệ liếc Lâm Ngọc một cái, giọng điệu khinh thường.

Lâm Ngọc tức giận cả người phát run, lại không biết nên làm thế nào.

Chợt một nữ tử khuôn mặt quyến rũ nhưng lại có chút tiều tụy, tâm sự

nặng nề đi tới, “Vương hộ vệ, tamuốncùngNgọc nhi nói mấy câuđược không?”

Vạn Linh vừa nói vừa lén lút nhét một chiếc nhẫn không gian cho hộ

vệ. Hộ vệ dùng linh hồn lực xem thử nhẫn không gian, do dự một chút rồi mới nói: “Đi đi,nhưngphu nhânphải nóinhanh lênđấy.”

Lâm Ngọc nhíu mày hỏi: “Mẫu thân, trong nhà có việc vuigìsao?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Vạn Linh tức khắc hiện lên vẻ phẫn hận cùng ghen tị.

“Mẫu thân, làm sao vậy?” Lâm Ngọc hỏi.

“Hôm nay Lâm Tạ xuất giá,ygả cho Mộ Viễn Phong.” Vạn Linh hết sức ghen tị nói.

“Cái gì?!!!” Lâm Ngọc siết chặt tay, khuôn mặt vặn vẹo nhìn vô cùng đáng sợ.

Lâm Tạ lại thật sự gả cho người kia?! Lúc trước nàng tính kế Lâm Tạ, kết quả lại là thành toàn cho Lâm Tạ?! Nếu sớm biết thế, nàng cần chi phải làm điều thừa.

“Diện mạoLâm Tạ như vậy,saoMộ Viễn Phonglạicoi trọngđược?” Lâm Ngọc tràn đầy không cam lòng nói.

“Lâm Tạđãkhôi phục dung mạo.” Vạn Linh mím môi nói. Tư sắc Lâm Tạ không hề kém hơn Lâm Ngọc, mà bây giờ còn dùng Phục Nhan Đan, https://thuviensach.vn

dung nhan càng tốt hơn trước.

“Cái gì!!” Lâm Ngọc nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng.

Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán trước, nhưng khi được chứng thật, Lâm Ngọc vẫn có chút chịu không nổi. Rõ ràng tên đó đã ngã xuống bụi bậm, rõ ràng tên đó phải là cả đời không xoay người được cơ mà! Nàng vốn tưởng rằng Lâm Tạ đã hủy dung, đời này đều sẽ bị mọi người ghét bỏ, cho dù có gả đi được thì cũng là mệnh bị người ta xem thường.

“Hôm nay Lâm Tạ xuất giá sao?Ytrở lạirồi?” Lâm Ngọc không cam lòng hỏi.

Vạn Linh cúi đầu, trong mắt hiện lên vài phần khó xử. Lâm Tạ dù xuất giá cũng không quay về Lâm gia. Lăng Trầm của Lăng gia đã thu Lâm Tạ

làm nghĩa tử, cho nên, Lâm Tạ là trực tiếp lấy thân phận nghĩa tử của Lăng Trầm mà xuất giá.

Khi Lâm Tạ xuất giá, đám người Mộ Thần ai cũng không lộ diện, Bạch gia chỉ phái một quản gia tới đây đưa hai viên đan dược thất cấp.

Hai viên đan dược thất cấp! Cũng mệt Mộ Thần có mặt mũi đưa tới.

Nếu như người kết thân với Lâm Tạ chính là người khác, hai viên đan dược thất cấp đó đã là thể diện vô cùng lớn. Nhưng mà, người kết thân với Lâm Tạ là người nào cơ chứ! Đó là Mộ Viễn Phong! Là phụ thân của Mộ

Thần -luyện dược sư cửu cấp đó!

Hai viên đan dược thất cấp đối với Mộ Thần mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi!

Theo nàng biết được, khi Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ làm hôn lễ, tân khách tới cửa ăn mừng có vô số kể, cao thủ võ tôn tới tham dự hôn lễ cũng có mấy chục cái.

https://thuviensach.vn

Chỉ gia đình Mộ Thần cùng Diệp Thạch thôi là đã đưa cho Lâm Tạ

cùng Mộ Viễn Phong hai cái linh mạch, tám mươi tám viên đan dược lục cấp, mười tám viên đan dược thất cấp, và tám viên đan dược bát cấp.

Nếu không phải do tu vi của Mộ Viễn Phong và Lâm Tạ quá thấp, sợ

là Mộ Thần sẽ đưa càng nhiều hơn.

Vạn Linh lắc đầu nói:“Không có.”

Các trưởng bối còn tưởng rằng khi Lâm Tạ xuất giá thì khẳng định sẽ

trở về. Mà chỉ cần Lâm Tạ trở về, như vậy bọn họ có gì mà không thông não được.

Nào biết, Lâm Tạ ngay cả cái mặt cũng không lộ, trực tiếp lấy thân phận nghĩa tử của Lăng Trầm, từ Lăng gia xuất giá.

Những gia tộc khác cũng là nhìn trong mắt hiểu trong lòng. Lâm Tạ từ

Lăng gia xuất giá, người ta ít nhiều cũng đều biết ý Mộ Thần, thế nên không có ai hay gia tộc nào quá thân cận với Lâm gia.

Lâm Ngọc đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu nhìn Vạn Linh.

“Mẫu thân, Lâm Tạđãgả cho Mộ Viễn Phongrồi, dù saoycũng phảichogia tộc một chút chỗ tốtmới đúng phải không.Mẫu thân nói vớiphụ

thân giúp talấy một viênPhục Nhan ĐantừLâm Tạđi, phụ thân nghe lờimẫu thân nhất, hắn nhất định sẽ đáp ứng!” Lâm Ngọc như là bắt được một cọng rơm cứu mạng mà nhìn Vạn Linh, nói.

Vạn Linh cười khổ trong lòng, nói dễ hơn làm a!

Trước kia nàng có thể được Lâm Trạch yêu thích là bởi vì Lâm Ngọc không chịu thua kém, được luyện dược sư thất cấp nhìn trúng làm đồ đệ.

Nhưng hiện giờ tình huống đã thay đổi, Lâm Ngọc thành tội nhân của gia tộc, ánh mắt Lâm Trạch nhìn nàng cũng trở nên kém hơn.

https://thuviensach.vn

Kỳ thật lần này Bạch gia có đưa tới một viên Phục Nhan Đan, nhưng mà căn bản không có ai muốn đem đan dược này cho Lâm Ngọc.

Lần này Lâm Ngọc chọc phải đại họa, gia tộc căn bản đã dung không nổi nàng. Bây giờ Lâm Ngọc có thể lưu lại một cái mệnh đã là may mắn rồi.

…

“Saongươilại ởđây?”Lâm Trạch nhìn Vạn Linh, tức giận nói.

Lâm Trạch có tới mấy chục tiểu thiếp, Vạn Linh chỉ là một trong số đó mà thôi. Trước kia vì có Lâm Ngọc mà địa vị của nàng vẫn luôn trên mọi người, nhưng hiện giờ lại là người mà ai cũng có thể đi lên đạp nàng một cước.

Vạn Linh giật mình nhìn Lâm Trạch, kinh hoảng trả lời: “Ta… Ta đến xem Ngọc nhi.”

“Xem?Nócó gì đẹpmà xem?Chỉ là một đứa tang môn tinh khắc phụ

khắc mẫu khắc phu!” Lâm Trạch hết sức ghét bỏ.

Mặt Lâm Ngọc không khỏi đỏ lên, trái tim như bị dao đâm từng nhát.

Lâm Trạch vẫn luôn rất đau sủng nàng, Lâm Ngọc có thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Trạch sẽ nói như vậy.

Vừa rồi Lâm Ngọc còn muốn làm nũng oán giận một phen với Lâm Trạch, thế nhưng hiện tại những lời kia toàn bộ đều nghẹn trong cổ họng.

Vạn Linh cắn răng nói: “Ngươi sao có thể nói như vậy?”

Lâm Trạch nghiến răng mắng: “Không nói như vậythìcó thể nói như

thế nào?!Nếu khôngphải do nó, lúc trước Lâm Tạ có thểbịhủy dungsao?

Nếu khôngphải do nónơi chốn tìm Lâm Tạ phiền toái, chuyệnnàysẽ

https://thuviensach.vn

nháotớinhư vậysao? Mộ Thầnsẽ chỉcho người đưa một chút sính lễ như

vậysao?!”

Lâm Trạch dừng một chút, bực mình nói: “Hiện tại người ngoàikia đều đãbiết Mộ Thần căn bản khôngquan tâmtớiLâm gia!”

Từ khi hôn lễ của Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong bị truyền ra thì Lâm Trạch liền không ngừng phát tin cho Lâm Tạ, nhưng Lâm Tạ không hề trả

lời một tin.

Lâm Trạch không biết rằng, thông tin phù của Lâm Tạ đã bị Mộ Thần động tay, tất cả tin nhắn đều sẽ phát tới đưa tin phù của Mộ Thần, sau đó Mộ Thần sẽ tiến hành loại bỏ tất cả tin nhắn.

Vạn Linh cau mày, thấp giọng oán giận; “Mộ Thần keo kiệtthì liên quan gì tớiNgọc nhi.”

“Mộ Thần keo kiệt? Mộ Thần saocó thểkeo kiệt?Là bởi vì nữ nhitốt dongươi sinhnênhắnmới ghi hận Lâm gia chúng ta!” Lâm Trạch oán hận nhìn Vạn Linh.

Lâm Trạch cau mày, trong hai viên đan dược thất cấp mà Mộ Thần cho người đưa tới, trong đó có một viên là Phục Nhan Đan, nhưng đó căn bản chính là khoai lang phỏng tay, Lâm Ngọc không chỉ có mặt thôi, tu vi cũng bị hủy, có cho nàng dùng Phục Nhan Đan thì cũng chỉ là lãng phí, một viên khác ngược lại là Huyết Dương Đan, có thể tăng thực lực võ tông.

Vạn Linh cau mày: “Nếu khôngphải doLâm Tạở trước mặtMộ

Thầnnói này nói nọ,thìMộ Thần cũng không đến mức như thế.”

Lâm Trạch sắc mặt kịch biến, vung bàn tay tát Vạn Linh,“Câm mồm!TiểuThất cũng làngườingươicó thểquở tráchà!”

https://thuviensach.vn

Tiểu Thất bây giờ là người nào chứ, kế mẫu của Mộ Thần đấy! Mộ

Thần gặp được còn phải kêu một tiếng “mẫu phụ” đây. Tiện nhân Vạn Linh này còn nghĩ rằng Lâm Tạ là người mà nàng ta có thể chỉnh như trước kia ư.

Lâm Ngọc nhìn thấy Vạn Linh bị đánh, tâm liền trầm xuống.

Lâm Ngọc từng cảm thấy Lâm Trạch là một vị phụ thân cực yêu thương nàng cùng mẫu thân, nhưng Lâm Ngọc lúc này lại đột nhiên thanh tỉnh. Thứ có thể làm cho Lâm Trạch động tâm chỉ có ích lợi, trước đó bởi vì gia tộc nhìn trúng mình nên Lâm Trạch mới đau sủng mình, mà hiện tại, người trong gia tộc đều chuyển qua Lâm Tạ, nàng tất nhiên liền thành con ghẻ.

“Mộ ThầnvớiBạch Diên Tinh khôngphải là đãcho Mộ Viễn PhongvớitiểuThấtrất nhiều sao?” Vạn Linh nói.

Sắc mặt Lâm Trạch có hơi biến hóa. Đúng vậy! Mộ Viễn Phong và Lâm Tạ đại hôn, võ tôn tới cửa chúc mừng có tới mấy chục người.

Cũng không biết có phải là Mộ Thần cố ý hay không, thiệp mời phát tới chỉ cho Lâm gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhưng lại không có thiệp mời cho hắn. Hắn là phụ thân của Lâm Tạ a! Thế nhưng thật sự bọn họ lại không mời hắn.

…

Tại Bạch gia, Lâm Tạ có chút cứng ngắc đối mặt với một đám cường giả tiến đến chúc mừng.

Những cường giả trong ngày thường hùng bá nhất phương, giờ phút này lại đưa vẻ mặt tươi cười chúc mừng mình thành thân, Lâm Tạ có loại cảm giác như lọt vào trong sương mù ấy.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ nhìn qua Mộ Viễn Phong, chợt cười. Lâm Tạ đã thổ lộ tình cảm với Mộ Viễn Phong, biết Mộ Viễn Phong xuất thân nước ngoài, ứng phó với loại trường hợp này cũng rất khẩn trương, có khả năng là Mộ Viễn Phong còn không bằng mình đâu.

Bởi vì trên thiệp Mộ Thần đưa không mời Lâm Trạch, Lâm Hác cũng không dám để Lâm Trạch tới đây, chỉ kêu vài tiểu bối trong nhà tới.

Bên người Lâm Tạ bây giờ vây quanh một đám võ tôn, những cường giả đó danh khí vô cùng lớn, thực lực hùng hậu. Nhìn những người đó, Lâm Hác cũng không có dũng khí đi lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể đứng ở một bên.

“Thì raLâm TạThất ca xinh đẹp như vậy nha!”

“Thất ca thậtcóphúc khímà.” So sánh với Mộ Viễn Phong, Dư Tấn chả

là cái đinh gì sất!

“Thất đệ thật lợi hại.” Lâm Nhàn nhìn Lâm Tạ bị đám người vây quanh, ghen tị hai mắt đỏ lên. Phúc khí Lâm Tạ thật quá tốt rồi, lại được phụ thân của Mộ Thần chọn trúng y.

…

Ngoài cổng Bạch gia có hộ vệ chuyên phụ trách xướng đơn.

“Ô gia Ô Phượng tiểu thư đưa một đôi ĐồngTâmLưuLyBội, một ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

“Đan Đỉnh Các Cảnh Minh thiếugiađưamộtgốc linh thảo bát cấp, một khối hàn ngọc ngàn năm, hai ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

“Đan Cốc Đan Diểu thiếu gia đưa hai gốc bát cấplinh thảo,mườigốc linh thảo thất cấp, hai ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

https://thuviensach.vn

“Tháp chủ Trận pháp tháp, Hà Hiền tiền bối đưa một bộ trận kỳ bát cấp, một ngàn nguyên thạch thượng phẩm.”

…

Các anh hào ngày thường khó gặp ở Trung Châu, lúc này đều tập trung lại đây. Nhìn những nhân vật có thân phận tôn quý đó, người Lâm gia vừa hâm mộ, vừa kích động, cũng vừa bất an…

Lâm Nhàn nghe tiếng bên ngoài, ánh mắt cũng đỏ lên. Nhiều đồ vật tới như vậy, tùy tiện một lễ vật thôi cũng đã là thứ Lâm gia phải kinh doanh mười mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có được.

Đáng tiếc là Lâm Tạ lại lấy thân phận nghĩa tử của Lăng gia Lăng Trầm mà xuất giá, nếu không thì nhiều lễ vật như vậy, ít gì cũng phải chia cho bọn họ một chút.

Mộ Thần thật biết kiếm tiền! Cái hội đấu giá trước đó cũng không biết đã kiếm được bao nhiêu, hiện giờ cái hôn lễ này lại không biết có thể kiếm bao nhiêu nữa.

Lâm Nhàn nhìn vẻ tươi cười trên mặt Mộ Thần cùng Bạch Diên Tinh, tâm tình có chút cổ quái. Mộ Viễn Phong cưới về một kế mẫu cho Mộ

Thần, Mộ Thần không một chút sinh khí, ngược lại vui như mở cờ.

Đại Bảo và Tiểu Bảo đội mũ đỏ, mặc hồng trang, nhìn rất giống hai đứa nhỏ dễ thương trong tranh chúc Tết.

Hôn lễ rất náo nhiệt, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng vui vẻ chạy loạn, tiếng cười vang lên không ngừng từ trong miệng hai đứa.

Từ lúc bắt đầu hôn lễ, Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong liền bị các cường giả vây quanh chúc mừng và nói chuyện phiếm.

https://thuviensach.vn

Dưới lời xúi giục của mọi người mà không ngừng uống rượu, thẳng uống tới mơ màng.

Lâm Tạ ban đầu còn muốn đi chào hỏi đám người Lâm gia, nhưng sau khi bị đổ cho mấy vò rượu, thần chí lập tức mơ màng, cái gì cũng không nhớ rõ.

Vì thế, từ đầu đến cuối, đám người Lâm Hác chờ đến lúc hôn lễ chấm dứt vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện cùng Lâm Tạ.

Đám người Lâm Hác còn muốn gặp Lâm Tạ, nhưng thái độ của Bạch gia đối với bọn họ rất kém, Lâm Hác đành phải xám xịt dẫn người rời đi.

Chương 362

Lâm gia.

“LâmNhàn tỷ,có những aitham gia hôn lễvậy?Ta nghe nóicórất nhiều đại nhân vậtphải không?” Mấy tiểu bối vây quanh Lâm Nhàn tò mò hỏi thăm.

Lâm Nhàn nói:“Đúngthế.Trong năm vị Tháp chủthìtrừTháp chủ Đan Tháp,cácTháp chủkhácđều tớiđấy.Không chỉngười Đan Đỉnh Các, người Đan Cốc,còn córấtnhiều võ tôn,cácgia tộc nổi danhởTrung Châu,có rất nhiều người tới.”

“Nhiều đại nhân vật như vậysao?Nếu nhưđólàhôn lễcủa ta, ta nhất địnhsẽhạnh phúcđếnbất tỉnhmất.” Lâm Tình ôm mặt, hâm mộ nói.

“Tình nhiđangtư xuânà?” Lâm Hạ trêu chọc Lâm Tình.

Lâm Tình trừng mắt liếc Lâm Hạ, tức giận nói: “Lâm Hạ tỷ, ngươiđừng nói ta!Chính ngươi còn không phảicũng vậy sao.”

Gương mặt Lâm lập tức đỏ ửng, nhất thời á khẩu không trả lời được.

https://thuviensach.vn

“LâmNhàn tỷ, Bạch giavàLăng gia hẳn làcó rất nhiềuthanh niên tài giỏi, ngươi có nhân cơ hội kết bạnvớimột vàingười không?” Lâm Tình truy vấn.

Mấy thiếu nữ Lâm gia nhất thời đều tập trung ánh mắt lên người Lâm Nhàn.

Lâm Nhàn cười khổ, nàng ngược lại cũng muốn, nhưng những người đó căn bản không hề để ý tới nàng! Địa vị kém nhau quá xa, không phải ai cũng có vận khí như Lâm Tạ.

“Nhất định làLâm Tạ thu lễđếnmềmchân luôn rồi.” Lâm Tình ghen tị.

Lâm Nhàn: “Hẳn làvậyrồi còn gì! Những đại nhân vậtkia,người nào người nấy đềutài đại khí thô,toàn tặng nào làlinh thảo bát cấp,nào là LưuLyĐồngTâmBộikhông, còn cảpháp khíbát cấp, trận kỳ bát cấp, cái gì cần có đều cóhết.Những người đócũng có đưa tặngnguyên thạchnữa, đều là một ngàn hai ngàn, căn bảnlàkhôngcoinguyên thạchnhưnguyên thạch.”

Lâm Nhàn rũ mắt nghĩ, nguyên thạch tu luyện mà gia tộc cho đám tiểu bối bọn họ một năm cộng lại cũng chỉ bằng một hai khối nguyên thạch thượng phẩm mà thôi.

Chúng thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, “Vậykhôngphải làLâm Tạ phát tàirồi sao?”

“Đó là đương nhiên.” Lâm Nhàn nói. Nhiều thứ tốt như vậy, tùy tiện lấy ra một cái thôi cũng đủ khiến gia tộc lóe mắt rồi.

“LâmNhàn tỷ,vậy khi nàoLâm Tạmớitrở về?” Lâm Tình hỏi.

“Ta cũng không biết.” Lâm Nhàn nhíu mày.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ đã thành người Lăng gia, thế nên Mộ Thần cũng thuận thế

đưa toàn bộ sính lễ của Lâm Tạ cho Lăng gia. Hiện tại Lâm gia không mò được chỗ tốt gì, ngược lại Lăng gia nhặt được tiện nghi lớn, Mộ Thần đây là có ý gì! Đây căn bản là hắn khinh thường Lâm gia bọn họ!

Thật đúng là song tử gả ra ngoài cũng như đổ một bát nước bát đi.

Lâm Tạ cũng thật là, Mộ Thần đối xử với Lâm gia bọn họ như vậy, y cũng không nói giúp một đôi lời. Đương nhiên, lời này chỉ là Lâm Nhàn ngẫm nghĩ trong lòng, hiện tại thân phận Lâm Tạ xưa đâu bằng nay, không phải là người nàng đắc tội được.

“Lâm Ngọc đâu?” Lâm Nhàn hỏi.

“Cònđangnổi điênkia kìa.Đối với người trông coi nàngthìvừa mắng vừa sai bảo, nàngtacho rằng nàngtavẫn làđại tiểu thư hôphonghoán vũởLâm gianhư trước sao?” Lâm Tình tràn đầy khinh thường nói.

Lâm Nhàn nhẹ hít một hơi: “Lâm Ngọc cũng thật là, Lâm Tạ dầu gì cũng làThất ca,nhưngnàngtanơi chốn đối nghịch cùng Lâm Tạ, còn đoạt vị

hôn phucủaLâm Tạ,giờ thì bịbáo ứngrồi.”

“Nàngtacho rằngchuyệnnàngtalàmlàthiên y vô phùng,nhưngngười nàomàkhông biết, nàngtamặt ngoài đối tốtvớiLâm Tạ, sau lưnglại luôntính kế Lâm Tạ. Trưởng bốitronggia tộc tunghứngnàng, nàng liền dương dương tự đắc.Giờ thì hay,chuyện này liềnnháotớiđây.”

“Mệnhnàng ta cũngrấtcứng, sư phụ nàngta bịkhắctớitàn, trượng phu cũngbịnàngtakhắc tàn,thế mà saotrưởng bốivẫncòn giữlạinàngta nhỉ?

Cònlưu trữ nàngta thìtoàn bộ gia tộc chúng tasẽxảy ra chuyệntiếp.” Lâm Tuyết Phi rầu rĩ nói.

Vạn Linh ở rất xa nhưng vẫn nghe được mấy người này nói chuyện, sắc mặt vô cùng cứng ngắc.

https://thuviensach.vn

Vạn Linh siết chặt nắm tay, nha đầu Lâm Tuyết Phi kia đã phát hiện nàng rồi lại còn cố ý nói như vậy.

“TuyếtPhikhôngnênnói như vậy, Lâm Ngọc tỷ đã đủ đáng thươngrồi.”

Lâm Tình nói.

“Nàngtađáng thương?Có gìmàđáng thươngchứ!Gia tộcvìbồi dưỡng nàngta màtiêu giảm chi phícủachúng ta đấy,nhưngnàngta thì sao?Chỉ biết tìmThất ca phiền toái!Gia tộcđầu nhậpvàongười nàngkhông biết bao nhiêu, cũng khôngthấynàngtahồi báođược cái mẹ gì, nói là luyện dược sư lục cấp,nhưngnàngta đãluyệnra đượcmấy khối đan dược lục cấp chogia tộc?”

Lâm Tuyết Phi hết sức bất mãn nói.

…

Bạch gia.

“Phụ thânvớimẫu phụđãtỉnhchưa?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.

Từ hội đấu giá thu hoạch được không ít linh thảo cửu cấp, còn có phương thuốc cửu cấp, vậy nên trong khoảng thời gian này, Mộ Thần vẫn đang làm quen với cách luyện chế phương thuốc cửu cấp.

“Ta không biết,cũng không dám dùng linh hồn lựcxem thử.Ta đãkêu Đại BảovớiTiểu Bảo đinhìn trộm,nhưng tụi nóđi vào đã lâu, đến bây giờ

cònchưađi ranữa.”

Mộ Thần bất đắc dĩ đỡ trán, “NgươikêuĐại Bảo Tiểu Bảo nhìn trộm?

Trong phòngphụ thânvớimẫu phụ có nhiềuđồăn ngonnhư vậy, khôngănsạchthì tụi nósẽ không rađâu.”

“Ez!” Diệp Thạch kêu lên một tiếng, lo lắng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

https://thuviensach.vn

“Vậy ngươivàonhìnthử,coiphụ thânvớimẫu phụđãtỉnhchưa.” Diệp Thạch xúi.

Mộ Thần cười khổ: “Hẳn là đã tỉnhrồi.” Hai đứa nhóc Đại Bảo Tiểu Bảo này, khi ăn đến cuối sẽ giành giựt nhau mà ăn, mà đã giành giựt thì sẽ

đánh nhau, động tĩnh khẳng định là rất lớn.

Đang nói thì Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ mỗi người ôm một đứa nhóc đi ra.

Đại Bảo Tiểu Bảo vẻ mặt thân mật cọ cọ hai người.

Diệp Thạch, Mộ Thần ngượng ngùng bước tới ôm lấy Đại Bảo, Tiểu Bảo.

“Phụ thân, mẫu phụ,thậtngạiquá, Đại BảovớiTiểu Bảorấtthích chạy loạn.” Mộ Thần nhận lấy Đại Bảo, nói.

Mộ Viễn Phong cười: “Khôngsao.”

Mộ Viễn Phong cười nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu thật lợi hại, một lầnliền sinhhai, Mộ gia có người kế nghiệprồi.”

Diệp Thạch gãi gãi đầu: “Phụ thân quá khen.”

Mộ Thần lấy ra hai cái nhẫn không gian, giao cho Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ, “Phụ thân, hạ lễdomọi người đưa, ta đã phânra rồi, đềuchia rađể vào hai cái nhẫn không giannày hết.Hai cái nhẫn không giannàycầnlinh hồn lựccủangàivớimẫu phụmớimở rađược.”

Lâm Tạ sửng sốt một chút, vội vàng lắc lắc tay nói: “Ta không thểlấy, đều cho phụ thân ngươi đi.”

Mộ Thần lại nói: “Nếu mẫu phụ cùng phụ thânđã làm hôn lễ,vậyta hẳnnênđối xử bình đẳng với các ngài.”

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ sửng sốt, tâm tình không khỏi có chút khó tin, thật ra thì từ

hôm qua đến giờ, y vẫn có chút như lọt vào sương mù vậy.

Mộ Viễn Phong lấy một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của Lâm Tạ.

Sau đó cầm một chiếc khác, đeo lên tay mình.

“Phụ thân, kế tiếp ngài có tính toán gì không?” Mộ Thần hỏi.

Mộ Viễn Phong nói: “Bạch gia trưởng lãobảochúng tanênở lại Bạch gia,cácluyện dược sưởBạch gia có thểcùng nhaugiao lưu tâm đắc luyện đan. Nhưng nghĩa phụcủaLâm Tạthì bảochúng tatớiLănggiaở, Lăng gia có một hỏa trì, có thể đề caoxác xuấtluyện đanvàluyện khí thành công.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Bạch gia cùng Lăng gia đều không tồi, phụ

thân cùng mẫu phụ có thểở cảhai nhà.”

Mộ Viễn Phong cười khổ nói: “Kỳ thật thì tamuốn quay vềnước ngoài.”

Trung Châu mặc dù tốt, nhưng chung quy cố thổ khó ly. Bạch gia, Lăng gia mặc dù tốt, nhưng bọn họ chung quy không phải thật sự là người Bạch gia, người Lăng gia.

Mộ Thần nhíu mày, nước ngoài hiện tại bị vây ở trạng thái chỉ có thể

xuất không thể tiến, Mộ Thần đương nhiên có tâm muốn nghĩ ra biện pháp để chữa trị truyền tống trận, đưa Mộ Viễn Phong về nước ngoài, nhưng thân phận Mộ Viễn Phong đã bị lộ ra ngoài, Mộ Thần thật sự không yên lòng.

Mộ Viễn Phong thấy Mộ Thần lộ vẻ khó xử thì nhanh chóng nói: “Phụ

thân tùy tiện nói mà thôi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn Mộ Viễn Phong, siết chặt tay, nói: “Phụ thân chờ ta vài năm, đến lúc đó, ngài muốn đi chỗ nào tacũng sẽkhiếnphụ thân đi thoải mái.”

Mộ Viễn Phong vỗ vỗ vai Mộ Thần: “Ngươi không cầntự

khiếnmìnhcóáp lực quá lớn, phụ thân khôngsao.”

Lâm Tạ vươn tay cầm tay Mộ Viễn Phong.

…

Khúc Khôn lấy một miếng điểm tâm, tại phía trên điểm tâm trét một tầng mứt trái cây thật dày.

Lăng Xuyên ở bên cạnh nhìn mà ngấy, thầm nghĩ Khúc Khôn có thể

ăn như vậy, nói không chừng lần này không chỉ một đứa, có khả năng là hai, cũng có thể là ba.

“Ngươi muốn ănà?” Khúc Khôn hỏi Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên lắc đầu: “Không, ngươicứănđi.” Hắn không thích ăn đồ

ngọt lắm.

Khúc Khôn liếc Lăng Xuyên một cái, đắc ý nói: “Coi nhưngươi thức thời, vốnta cũng chảmuốncho ngươi ăn.”

Lăng Xuyên: “…”

“Ai da! Lần này Mộ Viễn Phong kết hôn là kiếmlớn luôn.Nghe Thạch Đầu nói, tân khách đưa tặnglinh thảo bát cấpđãcó hơn hai mươi gốc, chậc chậc, ta còn tưởng rằng hội đấu giákia đãkiếmrất nhiều rồi, không nghĩ tới làm hôn lễ càngdễkiếmhơn.” Khúc Khôn gặm điểm tâm mứt trái cây, nói.

Lăng Xuyên gật đầu nói: “Đúng vậy,đúng vậy.Hôn lễrất dễkiếm, nếu như ngươilàm hôn lễ với ta,chắc chắncũng có thể kiếmđượcrất nhiều.”

https://thuviensach.vn

Khúc Khôn khinh thường lườm Lăng Xuyên, “Ngươi cho là ngươi là ai! Người talàhướng về mặt mũi phía Mộ Thần mới cho nhiều như vậy, ngươi có thểso được vớiMộ Thầnchắc?Ngươi nằm mơ đi!”

Lăng Xuyên:“…Ta cũng không kémmà.”

Mộ Thần là luyện dược sư cửu cấp, nhưng hắn cũng là luyện khí sư

cửu cấp cơ mà. Tuy rằng luyện dược sư nổi tiếng hơn luyện khí sư một chút, nhưng cũng không hơn là bao nhiêu.

Khúc Khôn nhẹ xùy một tiếng: “Không kémá?Kém xaấy chứ!Mộttênlàm nghề rènnhư ngươicòn muốn cùng ngườitaluyện đấu đan?

Ngươi si tâm vọng tưởngà!”

Lăng Xuyên: “…”

Khúc Khôn ăn điểm tâm, sau đó nói: “Ta nóinha, ngươi thật đúng là đủ gian trá.Ta nóichứ, đangêm đẹpsaolại đểLăng Trầm nhận Lâm Tạ làm nghĩa tử,thì ralà đánh chủ ýtớisính lễcủaLâm Tạ.Sính lễ Mộ Thần chuẩn bị

choLâm Tạ, toànvào túi áo Lăng gia các ngươihết.”

Lăng Xuyên phe phẩy cây quạt trong tay, đắc ý dào dạt nói: “Nước phù sa không chảyruộng ngoàimà. CònLâm giakia cả nhàchướng khí mù mịt, sính lễcủaMộ Thần há có thể tiện nghichobọn họ.”

Khúc Khôn thấy Lăng Xuyên tươi cười đắc chí thì nhất thời bực bội,

“Lâm gia khôngphảithứ tốtgì,nhưngLăng gia các ngươi cũng chưa chắc là thứ tốt…”

Lăng Xuyên hết sức vô tội nói: “AKhônà, ngươivậy lànói sai rồi, Lăng gia chúng ta đều làngười tốtgiống tahết đó!”

Khúc Khôn nuốt xuống khối bánh ngọt, gật đầu, chán ghét nói:

“ThìraLăng gia các ngươi đềulà bại hoạigiống như ngươià, hợplạiLăng gia https://thuviensach.vn

các ngươi chính là ổ sóirồi còn gì!”

Lăng Xuyên: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

363. Chương 363

Nhìn thấy Lâm Tạ tâm sự nặng nề, Mộ Viễn Phong hỏi: “Xảy ra chuyện gìà?”

Lâm Tạ thu hồi ngọc bội đưa tin trên tay, lộ ra một nụ cười: “Không có gì.”

Lâm Tạ cúi đầu, y trước đó cảm thấy rất kỳ quái bởi vì Lâm gia rất an tĩnh, nhưng giờ phút này nhìn thấy trên ngọc bội đưa tin chỉ có thưa thớt mấy tin, Lâm Tạ rốt cục giật mình hiểu ra, ngọc bội đưa tin đã bị người ta động tay, nhưng người động thủ hẳn là cũng vì tốt cho y.

“Lâm gia gởi thư đến?” Mộ Viễn Phong thử hỏi Lâm Tạ.

Lâm Tạ gật đầu: “Ừm.”

Mộ Viễn Phong từng tiếp xúc với Lâm gia, nên hắn cũng rõ tình cảnh của Lâm Tạ tại Lâm gia, “Có ai làmkhóngươi sao? ĐểtakêuThần nhi…”

Lâm Tạ vội vàng lắc đầu: “Thần nhi là người làm đại sự,chút việc nhỏ

củatakhông cần làmphiềntớihắnđâu.Ta nghĩ đại khái là Lâm gia không quá vừa lòng đốivớisính lễcủaThần nhi, đây cũng không phải làchuyệngìlớn.”

Mộ Viễn Phong nhíu mày: “Thần nhi vốn sẽ không choít như vậy,chỉ

là…”

https://thuviensach.vn

Lâm gia quả thật không được phúc hậu lắm, nhưng dù sao đó cũng là mẫu gia của Lâm Tạ, Mộ Thần cho ít như vậy, người nào không biết nội tình chỉ sợ sẽ cảm thấy Lâm Tạ vong ân phụ nghĩa, dán được Mộ Viễn Phong rồi thì phụ mẫu đều quên hết.

Lâm Tạ nói: “Tahiểu mà, Thần nhi chođã nhiềurồi, dù sao nếu nhưtênluyện dược sư kia khôngphảilà ngoài ý muốn chết, có lẽ ta…”

Mộ Viễn Phong nhíu mày: “Luyện dược sư?”

Lâm Tạ giật mình, vội lắc đầu nói: “Không có gì.”

Mộ Viễn Phong nhíu mày, chuyện về tên Lãnh Diêm, Mộ Thần cũng đã nói cho Mộ Viễn Phong biết, nhưng Mộ Viễn Phong lại không dám nói cho Lâm Tạ. Mộ Viễn Phong còn tưởng rằng Lâm Tạ không biết, nhưng vào thời khắc này hắn mới phát hiện, Lâm Tạ thật ra mọi chuyện đều hiểu, nhưng chỉ để ở trong lòng.

Mộ Thần chỉ cho Lâm gia hai viên đan dược thất cấp, ban đầu Mộ

Viễn Phong còn muốn khuyên nhủ Mộ Thần cho nhiều hơn, nhưng khi biết chuyện Lãnh Diêm, Mộ Viễn Phong lập tức đánh mất suy nghĩ này.

Mộ Viễn Phong hỏi: “Vậy giờ ngươi tính sao?”

Lâm Tạ trả lời: “Tađã nói vớiphụ thânlà sẽgặp mặt tại tửu lâu bên cạnh Bạch gia.”

Mộ Viễn Phong nghĩ nghĩ, nói: “Ta cùng ngươi đi?”

Lâm Tạ lắc lắc đầu: “Không cần,mìnhtathôi được rồi.” Cũng là lúc nên có một kết thúc rồi. Lâm Tạ nhìn Mộ Viễn Phong một cái, nói: “Nếu ngươimàđi,có thể phụ thânta sẽdán lênngươimất.”

“Vậy ngươitự xửlýđi.” Mộ Viễn Phong nói.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ gật đầu: “Ta sẽ xử lý tốt.”

…

“Phụ thân đếnrồi.” Mộ Thần nói.

Mộ Viễn Phong nói với Mộ Thần: “Có vẻ làLâm Tạcóbiết chuyệntênLãnhDiêmkia.”

Mộ Thần híp mắt: “Mẫu phụlà một người thông minh,nhưng màphụ

thâncũng nênyên tâm, tân mẫu phụ là người chí tình chí nghĩa, là một người tốt.”

“Đối vớinhân phẩmcủaTiểuThấtthìtarấtrõ ràng, chỉlà người Lâm giathật sựquá vô sỉ.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần híp mắt, loại gia tộc này ngay từ đầu liền không thể cho bọn họ chỗ tốt quá lớn, nếu không thì muốn vứt cũng không được.

“Phụ thâny tìm tới y.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần: “Ta biết, ta nghĩ mẫu phụ sẽ giải quyết tốt.”

Mộ Viễn Phong gật đầu.

…

Lâm Tạ đi vào ghế lô trong tửu lâu. Lâm Trạch nhìn người trước mặt, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tức giận.

“Hiện giờ muốn gặp ngươi mộtcáicũngkhông dễ dàngha.” Lâm Trạch áp cơn giận mà nói.

Lâm Tạ thần sắc thong dong đi đến đối diện Lâm Trạch, ngồi xuống, ngữ khí lãnh đạm nói: “Tacho rằng phụ thân khôngthíchthấy ta, dù https://thuviensach.vn

saomấynăm trước tađilịch lãm về,lúc muốngặp ngài,không phảingàiđã nóinếuta không cóchuyệngìthì đừng tới trước mặtngài, ngài sẽhoảngsợ?”

Trên mặt Lâm Trạch nhất thời hiện lên vẻ xấu hổ, “Ngươi mang thù?”

Lâm Tạ rót chén trà, nhấp một hơi: “Đâykhông phải là mang thùhaygì, chỉlà ta ăn ngay nói thật mà thôi.”

Lâm Trạch nhìn thấy biểu tình bình thản trên mặt Lâm Tạ, tâm tình nhất thời khó đoán.

Hắn đã mười mấy năm chưa nhìn kỹ lại đứa con này, tại trong ấn tượng của hắn, đứa con này có chút quái gở, có chút âm trầm, còn có chút ngu dốt.

Lâm Trạch đánh giá Lâm Tạ thêm vài lần, phát hiện tu vi Lâm Tạ lại tăng lên cả nhị tinh, thầm nghĩ Mộ Thần đối với Lâm Tạ đúng là không tồi, nếu không phải vậy, tu vi Lâm Tạ sẽ không tăng lên nhanh như thế.

Đáng tiếc, Mộ Thần đối tốt với Lâm Tạ như thế, lại keo kiệt chia cho Lâm gia bọn họ dù chỉ một chút nước canh.

Lâm Trạch không mở miệng, Lâm Tạ cũng học theo, không được một hồi, Lâm Trạch liền chịu không nổi.

“Khi ngươi cùng Mộ Viễn Phong kết thân, Bạch gia chỉ phái một tiểu quản sựtới Lâm giađưa haiviênđan dược thất cấp,chuyện nàyngươi biết không?” Lâm Trạch hỏi.

Tên tiểu quản sự kia một bộ chỉ cao khí ngang, hoàn toàn không đặt Lâm gia bọn họ vào mắt.

Lâm Tạ cầm chén trà trong tay, nhìn lá trà chìm chìm nổi nổi trong chén, cười cười: “Haiviênđan dược thất cấp, không phảiđã không ít https://thuviensach.vn

rồisao?”

“Ngươi nóicái gì vậy!?” Lâm Trạch tức giận đập bàn.

Lâm Tạ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Tạ: “Ta chỉnói đúng sự thậtmà thôi. Phụ thân, ngàihẳn là đã tính xemgiá trịcủata nênlàbao nhiêurồi mà?Trước khiViễn Phong xuất hiện,khôngphảilàngàivẫn cảm thấy tadù bán vãithế nào cũnglà cái thứbán không đượcbao nhiêusao?”

Lâm Trạch im lặng.

“Thất caà,giữaphụ tử nào cóhận thù gì mà không bỏ qua! Chuyện này không đều đã quarồisao?Hiện tạingươigả tốt như vậy,dùthế nàocũngphải giúp đỡtrong nhà một phenchứ!” Lâm Tuyết Phi nhịn không được xen mồm, có thâm ý nói với Lâm Tạ.

Lâm Tạ liếc mắt nhìn mỹ nữ kiều kiều khiếp khiếp bên cạnh Lâm Trạch một cái, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét. Lâm Tuyết Phi nhìn biểu tình nhỏ trên mặt Lâm Tạ, nhịn không được nắm chặt góc áo.

Giữa Lâm Tạ cùng Lâm Tuyết Phi vốn cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng trên người Lâm Tuyết Phi lại mơ hồ có bóng dáng của Lâm Ngọc, khiến Lâm Tạ vô cùng khó chịu.

Lâm Tạ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tuyết Phi, Lâm Tuyết Philập tứcủy khuất ngậm miệng lại.

“TiểuThất, phụ thân cũng khôngphảilà vìgia tộc sao,Mộ Thần chỉ

cấpmột chútnhư vậy, Lâm gia chúng ta khôngcòn chút mặt mũi nào,màmặtmũi

củangươi

cũngkhócoi!

Ngươi

không

biếtchứ,ngoàikiacómấylời đồn, nói tuy rằng Mộ Viễn Phong cưới ngươi, nhưng cũng khôngquan tâm tới ngươi lắm.” Lâm Trạch uyển chuyển nói.

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói: “Lời đồn chung quycũngchỉlà lời đồn mà thôi, năm đó có nhiều người mắng ta xấu muốn chết,rồi bảo ta sao khôngnhanh đi chếtđi,ha,nếu nhưlúc đótaquan tâm tới mấy lời đấy,làm sao cònsốngtớihiện tại.”

“TiểuThất, ngươi tuyệt tình như vậy sao?” Lâm Trạch siết chặt tay nói.

Lâm Tạ mặt không đổi sắc, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lặng, “Năm đó nếu như vị luyện dược sư họ Lãnh kia không chết, phụ thâncòn muốnlấy ta đổi bao nhiêu đan dượcấy nhỉ.”

Tay Lâm Trạch run lên, chén trà liền bị nghiêng đổ lên mặt bàn.

Lâm Tuyết Phi nhìn màn này, không khỏi nghi hoặc.

Lâm Trạch giật mình, hắn vẫn luôn lo rằng Lâm Tạ biết được việc này, không nghĩ tới Lâm Tạ quả thật biết được. Mà, Mộ Thần chỉ cho Lâm gia hai viên đan dược thất cấp, hắn có biết gì không?

“Phụ thân saocóthểlàm như vậyđược? Ta khônghềđáp ứngtên đó.”Lâm Trạch nói.

“Bởi vì hắnragiáthấp,mà tronglòng ngàithì giá phải trênbaviênđan dược lục cấp. Lúc ấy ngài không đáp ứng làvìmuốnkéo dài đến khi hắn chịu tăng giá,nhưng màđáng tiếc, mệnhcủa hắn khángắn, đồ vật trên người cũng bị ngườitatịch thu, ngàithì khôngmòđược cái gì, sau đó ngài hối hận, phải không?” Lâm Tạ cười nói.

Lâm Trạch cắn răng, hơi run run nói: “Ngươiđang nói gì vậy?”

“Chẳng lẽcònkhông đúng sao? Khôngphảilà ngài nói,‘sớm biếtthế,còn không bằngbán đi lấymột viên đan dược lục cấp’?” Lâm Tạ thản nhiên nói.

Lâm Trạch: “…”

https://thuviensach.vn

Lãnh Diêm qua đời không lâu, Lâm Tạ liền rời gia tộc đi lưu lạc chung quanh, vừa đi một cái chính là nhiều năm.

Lâm Trạch nhìn Lâm Tạ, trong lòng có một cảm giác khó chịu nói không nên lời. Hắn vẫn cảm thấy đứa con này vụng về, nhưng thật ra, tâm tư Lâm Tạ còn thông thấu hơn nhiều người khác.

Lâm Tạ nhìn biểu tình Lâm Trạch từ khiếp sợ, xấu hổ, chột dạ… sau đó trở nên bình thường, như sắc mặt chưa từng biến đổi.

Lâm Tạ đảo đảo chén trà trong tay, y đã sớm tuyệt vọng với Lâm Trạch, nên tất nhiên cũng sẽ không thất vọng.

Lâm Tuyết Phi nhìn sắc mặt Lâm Trạch, cảm thấy không khí giữa Lâm Trạch cùng Lâm Tạ có chút giương cung bạt kiếm.

Lâm Tuyết Phi không khỏi có chút ngạc nhiên, luyện dược sư họ Lãnh kia đến tột cùng là ai mà lại khiến sắc mặt phụ thân biến đổi như thế?(Khúc này hình như vừa nãy truyền âm nên LTP không nghe thấy?) Lâm Tạ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, có chút trào phúng nói:

“Thậtraphụ thânà, so vớivị Lãnh luyện dược sưkia,MộThần đã hào phónghơnnhiềurồi, không phải sao? Haiviênđan dược thất cấp đủ để

đổiđượcmấy chụcviênđan dược lục cấp, không phải sao?”

Lâm Trạch: “…”

Lâm Tạ lấy ra một bình đan đưa cho Lâm Trạch, nói: “Ở bên trongbình nàycó haiviênđan dược thất cấp, về sau, ngàiđừngđếntìmta nữa.”

Lâm Tạ đứng lên, phất tay áo đi ra ngoài.

Lâm Trạch cắn chặt răng, không có ngăn cản.

https://thuviensach.vn

Lâm Tuyết Phi vội nói: “Phụ thân,Thất ca vậymàđiluônrồi, tốt xấugìngài cũng là phụ thânmà!Ycũngthật quákhôngđểngài vào mắt.” Hai viên đan dược thất cấp, quá ít rồi.

Lâm Trạch đầy phẫn nộ lườm Lâm Tuyết Phi, quát: “Câm miệngđi, ngươi còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải không!!”

Lâm Tuyết Phi nhìn thấy sắc mặt Lâm Trạch khó coi, không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Trước đó Lâm Trạch nói, có cơ hội thì sẽ giới thiệu nàng cho Lâm Tạ, nếu nàng có thể đi theo Lâm Tạ vào Bạch gia, như vậy về sau cơ hội tiếp xúc người Bạch gia liền nhiều hơn.

Đáng tiếc, Lâm Trạch đều không mở miệng, mà ánh mắt Lâm Tạ nhìn nàng lại đầy chán ghét.

…

Lâm Tạ đi ra tửu lâu, ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh Mộ Viễn Phong.

“Sao ngươi lại tới đây?” Lâm Tạ kinh ngạc hỏi.

Mộ Viễn Phong cười trả lời: “Ta không yên lòng.”

“Không có gì, ta có thể ứng phómà.”Lâm Tạ cúi đầu nói.

Mộ Thần đã cho y thiên đại mặt mũi, thế nên y sẽ không quá phận, kéo theo Lâm gia chướng khí mù mịt tới Bạch gia.

Mộ Viễn Phong kép tay Lâm Tạ, nói: “Vậy thìđi thôi.”

Lâm Tạ cầm tay Mộ Viễn Phong: “Được!”

https://thuviensach.vn

Lâm Tạ nhìn mặt nghiêng của Mộ Viễn Phong, trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình. Lâm Tạ còn tưởng rằng nửa đời trước y bất hạnh, hơn nữa bất hạnh này vẫn sẽ theo y một đời. Nhưng giờ phút này khi nắm tay Mộ

Viễn Phong, Lâm Tạ bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ nửa đời trước y bất hạnh, chính là vì chờ đợi may mắn của hiện tại. Có thể gặp được Mộ Viễn Phong, những cực khổ trước kia đều không đáng nhắc tới.

Lâm Tuyết Phi đứng ở trên lầu cao, nhìn Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ

tay dắt tay rời đi, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

364. Chương 364

Sau khi hôn lễ của Mộ Viễn Phong chấm dứt, Mộ Thần liền vào Linh Tháp, điên cuồng mà luyện đan, luyện khí cùng luyện trận pháp.

Hội đấu giá tích lũy cho Mộ Thần một lượng lớn tài nguyên, có đống tài nguyên này rồi, không chỉ thực lực Mộ Thần nhanh chóng tăng lên, mà ngay cả thực lực của đám người Bạch Thần Tinh, Lăng Xuyên, Diệp Thạch và Khúc Tâm Dương cũng tăng lên rất nhanh.

Có Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên dốc lòng chỉ điểm, trận pháp cùng luyện khí thuật của Mộ Thần đều ẩn ẩn có xu thế bước lên cửu cấp.

Có lượng lớn nguyên thạch, tốc độ thời gian trong Linh Tháp cũng trở

nên chậm hơn.

Dưới sự duy trì của đông đảo tài nguyên, thực lực Mộ Thần rất nhanh đã tăng tới võ tôn cửu tinh đỉnh.

Thực lực của Diệp Thạch cũng theo đó tăng lên. Vốn thiên phú tu luyện của Diệp Thạch tốt hơn Mộ Thần, mà Mộ Thần lại phân tâm trên mấy môn học thuật, thế nên ở trình độ nhất định cũng liên lụy đến tiến độ

Mộ Thần tăng tu vi, vậy nên cũng không lâu lắm, tu vi Diệp Thạch liền ngang hàng với Mộ Thần.

Lăng Xuyên dạo qua một vòng trong Linh Tháp, nhịn không được mà cảm thán, Linh Tháp thật đúng là thứ tốt!

https://thuviensach.vn

Có thứ này, ở bên trong đây tu luyện một năm là bằng người ta ở bên ngoài tu luyện mười mấy năm. Nếu như Đại Bảo Tiểu Bảo lớn lên trong Linh Tháp, cốt linh tất nhiên không thể tốt hơn các tiểu hài tử bên ngoài, nhưng mà thời gian tu luyện lại hơn các tiểu hài tử bên ngoài gấp mười lần!

Trong cùng thế hệ, ai có thể là đối thủ của hai đứa nhỏ.

Mà thật ra thì Đại Bảo Tiểu Bảo của hắn tư chất cũng rất xuất chúng, cho dù không lớn lên trong Linh Tháp thì những đám tiểu quỷ bên ngoài cũng không cách nào so sánh với tôn tử nhà hắn.

“Diên Tinh à,luyện khí thuậtcủaMộ Thầnsắplêncửu cấprồi phải không?” Lăng Xuyên hỏi.

Mộ Thần quả thật là hạt giống tốt, những kiến thức phức tạp kia chỉ

học một chút là hiểu. Nếu như những tiểu tử của Lăng gia kia đều có ngộ

tính như Mộ Thần thì Lăng gia đã sớm thành đệ nhất đại gia tộc ở Trung Châu rồi.

Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậyđóông ngoại, Mộ Thầnsắpvượt qua ngàirồi.”

Lăng Xuyên: “…” Cho dù đó đúng là sự thật, thì cũng không cần nói trắng ra như vậy mà!

“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ

cát.Chậc chậc, Lăng Xuyênơi, ngươisắpthànhđóahoa cúc hôm quarồi.”

Khúc Khôn dào dạt đắc ý nói.

Lăng Xuyên: “…” Cái này lại càng thẳng thắn hơn.

Lăng Xuyên có chút đau đầu đỡ trán, tức phụ của hắn, ngoại tôn của hắn sao cứ thích đâm hắn vậy.

“Diên Tinh à!” Khúc Khôn gọi Diệp Thạch một tiếng.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi: “Ông ngoại có việcgì ạ?”

Khúc Khôn nhéo nhéo bụng, nói: “Ta cảmthấyhình nhưgần đâytabéolên, Mộ Thần nhà ngươi có luyện chế đan dược giảm béogì không?Kêuhắn cho ta haiviên.”

Diệp Thạch khẽ đảo mắt, không khỏi có chút chột dạ, “Ông ngoại, ngàiđâu có béođâu!Nhìn ngài rấtthon thảmà,rấtxinh đẹpluôn á.”

Khúc Khôn nhíu mày: “Vậy sao?Sao ta lạicảmthấybụng ta càng lúc càng lớn,aikhông biết cònnghĩ rằngta mang thai đâu, ha ha ha…”Khúc Khôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếng cười liền im bặt. “Không phải làtathậtsựmangthai đó chứ?”

Diệp Thạch vội vàng nói: “Không cóđâuông ngoại, Lăng ông ngoại là võ thánhcơ mà.Ngài nào dễmang thainhư vậy!”

Khúc Khôn nhéo nhéo bụng: “Cũngphải ha! Lăng ông ngoạicủa ngươilà võ thánh, trên cơ bản hắn chính làmột tênkhông dựng không dục, ta đây chỉlàhơi tăng cân một chút,dù saogần đây quả thật ăn hơi nhiều.”

Lăng Xuyên: “…” Hắn không dựng là thật, nhưng mà vì sao lại thành không dục rồi? Không ngờ Khúc Khôn lại khinh thường hắn như thế.

Diệp Thạch cúi đầu không nói gì.

Lăng Xuyên sợ Khúc Khôn nghĩ nhiều, lập tức dời qua đề tài khác, nói: “Diên Tinh, ngươiđang dạyĐại BảovàTiểu Bảo cái gì vậy?”

Diệp Thạch trả lời: “Ta đang dạy bọn nó trận phápthuật.”

Lăng Xuyên kinh ngạc hỏi: “Bọnnó cònnhỏ như vậy, sẽ họcđượcsao?”

Diệp Thạch nói: “Họcđược, ngay từ đầuthì khônghọc,cứ luônnhàn hạ, sauđó ta nóihọc được một cái trận pháp nhất cấp mới cho ăn cơm,bọn nó https://thuviensach.vn

liềnđi học.”

Lăng Xuyên: “…”

“Diên Tinh, ngươi không thể bất công như vậynha! Chỉ cho bọnnhỏhọc trận phápthôi à?Sao ngươikhôngcho bọnnhỏtiếp xúcvớiluyện khí?” Lăng Xuyên nhịn không được mà nói.

Bạch Thần Tinh chỉ dạy Diệp Thạch về trận pháp thuật không có một chút bảo lưu, với lại Diệp Thạch ở trận pháp thuật có thiên phú cao hơn Mộ

Thần. Từ khi giải được Tuyệt Mệnh Xà Độc trong thân thể, trận pháp thuật của Diệp Thạch đột nhiên tăng mạnh, đã tiến vào cửu cấp, nhưng có một chuyện là, về luyện khí thuật, Diệp Thạch một chút cũng không hiểu.

Thân thể Khúc Tâm Dương không thích hợp luyện khí, ngược lại Diệp Thạch thích hợp với luyện khí, nhưng Diệp Thạch có vẻ lại không có nhiều hứng thú với luyện khí lắm.

“Luyện khí?Cái đókhông được.” Diệp Thạch vội vàng lắc đầu.

“Vìsao?” Lăng Xuyên có chút không cam lòng hỏi.

“Bọnnócònnhỏ mà,không thể chơivới lửa.Nếu cho họcluyện khí, bọn nó sẽ đốthếtphòng ở mất.” Diệp Thạch nói.

Lăng Xuyên: “…”

… …

Mệnh Tộc.

Trang Yêu Nguyệt hỏi: “TửNguyệt, những người đó nói thế nào?”

Trang Tử Nguyệt cau mày nói: “Bọn họ nói, hiện tạicó rất nhiều ngườinhìn chằm chằmvàoMệnh Tộc chúng ta, Mộ Thần lạiđangnổi bật, nếu https://thuviensach.vn

hiện tại chúng tara tay vớiMộ Thầnthìquá mạo hiểm, phải đợi Mộ Thần rờikhỏiBạch giarồinói.”

Mộ Thần hiện tại đang ở Bạch gia, mà Bạch gia lại là trận pháp thế

gia, cả gia tộc được bảo hộ bởi một trận pháp cửu cấp cao cấp đại hình, nếu dám tùy tiện ra tay, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Muốn công phá một trận pháp cửu cấp cao cấp cũng không phải là chuyện dễ gì. Với lại một khi Bạch gia gặp chuyện, Lăng gia tất nhiên cũng sẽ ra tay, thậm chí Linh Tộc cũng sẽ bỏ đá xuống giếng.

“Cái đuôi củaMộ Thầnđã sắp dựng lêntận trời rồi màngười trong tộc còn có thể bình tĩnh như vậy.” Trang Yêu Nguyệt hết sức không vui nói.

“Tỷ tỷ, khôngphải là hắn chỉ làm một cáihội đấu giá,rồibồi dưỡngra đượchaitên luyệndược sư bát cấpthôisao?Cũngđâu có gìghê gớm đâu, luyện dược sư bát cấp ở trong mắtđám quê mùa ngoài kia thìghê gớm vô cùng,nhưngcũngchỉ đượcnhư vậy.Tỷ tỷ, chẳng phải ngươichính làluyện dược sư cửu cấp sao? Mộ Thần vẫnchỉlà tân nhântrong luyện dược sư cửu cấp, ngươi không cần chú ý như vậy.” Trang Tử Nguyệt cười nói.

Trang Yêu Nguyệt cười khổ. Mộ Thần mặc dù chỉ là tân nhân trong luyện dược sư cửu cấp, nhưng hắn người có Linh Tháp, Linh Tháp chính là thứ có thể luyện đan giả lập đấy.

Linh thảo cửu cấp rất khó kiếm, Trang Tử Nguyệt căn bản tìm không thấy bao nhiêu linh thảo cửu cấp để luyện tập, bởi một khi luyện tập thất bại, thì cũng phải trả giá thảm trọng. Nhưng Mộ Thần lại khác, Mộ Thần có Linh Tháp, có thể ở trong Linh Tháp luyện đan giả lập. Có lẽ không qua bao lâu, Mộ Thần sẽ có thể đuổi kịp nàng.

Luyện dược sư cửu cấp trong tộc cộng thêm Trang Thiên Dương đã chết đi thì có ba người. Thế nhưng luyện đan thuật của cả nàng và Trang Ti https://thuviensach.vn

Phong tuy đã đều miễn cưỡng đạt tới cửu cấp, nhưng đều vẫn chỉ là gà mờ.

Trang Ti Phong có lẽ mạnh hơn nàng một ít, nhưng cũng chỉ một ít mà thôi.

Bây giờ Mộ Thần còn có thể thu thập, nhưng qua thêm một thời gian ngắn thì có thể sẽ không thu thập nổi nữa. Đáng tiếc là người trong tộc vẫn còn sa vào trong ảo ảnh Mệnh Tộc cường đại như ngày xưa, không có chút cảnh giác nào cả.

“Vậy chúng ta cứtùy ýđểMộ Thần kiêu ngạonhư thế?” Trang Yêu Nguyệt phẫn uất nói.

Trang Tử Nguyệt nhíu mày, “Những người khácđềucảm thấyhắnchỉlàmộtvõ tôn,cònngươithì quáđại kinh tiểu quái.”

Trang Yêu Nguyệt trừng mắt, “Chỉlàmộtvõ tôn? Chẳng lẽngườitrong tộccòn muốnđợi Mộ Thần thăng cấp võ thánhmớiđộng thủ lần nữa?Nếu như Mộ Thần thăng cấp võ thánh,ở đâycòn ai có thể đối phóđượchắn?”

“Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá kích động.” Trang Tử Nguyệt an ủi.

Trang Yêu Nguyệt tức giận bất bình ngồi xuống, Trang Tử Nguyệt do dự hồi lâu, mới hỏi Trang Yêu Nguyệt: “Tỷ tỷ,lúcTrang Thiên Dương xảy ra chuyện,khi ấyngươi đang làm gì?”

Trang Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trang Tử Nguyệt, híp đôi mắt phượng.

Trang Yêu Nguyệt trầm mặc một hồi, âm trầm hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Trang Tử Nguyệt xấu hổ cười: “Không có gì.Chỉlà, nếu tỷ tỷ cùng đại trưởng lão liên thủvới nhau, haitêntânvõ thánh Bạch Thần TinhvớiLăng Xuyên hẳn không phải là đối thủ của các ngươi mớiphải.”

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt ngây ra một lúc, lập tức giận dữ, “Hay lắm! Ta nóisaocác ngươicả đámchân tay co cóng, khôngmuốnra tayvớiMộ Thần,thì ra làcác ngươiđanghoài nghi ta âm thầm động thủvới Trang Thiên Dương.Các ngươi hoài nghi ta thông đồngvớiMộ Thần có phải không?”

Trang Tử Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tỷ tỷnghĩ gì thế,người trong tộc ai mànghĩ như vậychứ?”

Trang Yêu Nguyệt rầu rĩ ngồi xuống. Nàng với Trang Thiên Dương đúng là bất hòa với nhau, nhưng cùng là tộc nhân thì phải nhất trí đối ngoại, điểm đúng mực ấy nàng vẫn phải có.

Trang Yêu Nguyệt cắn chặt răng, việc này cũng không thể nói là nàng không có một chút sai lầm nào. Nếu như nàng sớm ra tay một chút thì mọi chuyện cũng không đến mức thành như vậy. Vấn đề ở đây là, nàng không nghĩ tới Mộ Thần lại có thể cắn nuốt linh hồn Trang Thiên Dương!

Ai có thể nghĩ đến một con kiến có thể cắn chết voi, một võ thánh thất tinh như Trang Thiên Dương lại chết trong tay một tên võ tôn, chết không nhắm mắt!

Trang Tử Nguyệt không hiểu hỏi Trang Yêu Nguyệt: “Tỷ tỷ,tênMộ

Thầnkiacó lợi hạiđến vậy sao? Ngươicó vẻ rất lo vềhắn.”

Trang Yêu Nguyệt ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi cảm thấy tađangchuyện bé xé ra to sao?”

Trang Tử Nguyệt vội nói: “Không có.”

Trang Tử Nguyệt nhíu mày, hắn có nghe Mạc Ly Huyền nói, Trang Yêu Nguyệt tại trong Đan Điện bí cảnh vì sợ bị đám người Mộ Thần phát hiện tung tích mà an an tĩnh tĩnh tu luyện mấy tháng, lãng phí một đống thời gian. Một võ thánh như Trang Yêu Nguyệt mà lại đi kiêng kị Mộ Thần đến nước này, thật là quá buồn cười.

https://thuviensach.vn

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay: “‘ĐượcLinh Thápthìđược thiên hạ’, đây chính là năm đó vị tổ tiên võ thánh bát tinhkia trước khiqua đời, hao phí thật lớn tâm huyết mới tính ra! Chuyệnnàybây giờđãđếnđây, gia tộclạivẫn khôngcoi trọng tới.”

Trang Tử Nguyệt nhíu mày nói: “Nhưngdù sao Mộ Thần cònchưađắc thủmà!”

Trang Yêu Nguyệt có chút vô lực nhắm nghiền hai mắt. Chưa đắc thủ?

Chưa đắc thủ nên hiện tại còn kịp?

“Hiện tại mà không động thủ, sau này, bọn họ sớm muộn gìcũngsẽ hối hận.” Trang Yêu Nguyệt âm trầm nói.

Trang Tử Nguyệt nhíu mày: “Tỷ tỷ, hiện tạiởBạch giađangtập trung năm sáutênvõ thánh, bên ngoài còn có mộtvài tên đangnhìn chằm chằm,rấtkhó đối phó!”

Tuy Mệnh Tộc nhiều võ thánh, nhưng luận lực chiến đấu thì lại không bằng Bạch gia cùng Lăng gia. Bạch gia cùng Lăng gia, một bên tinh thông sát trận, một bên tinh thông pháp khí, nếu đánh nhau, người ta tự bạo pháp khí cửu cấp là đã đủ để bọn họ ôm nhau chết chung.

Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, “Nhưng nếuhiện tại không ra tay, sau nàysẽcàng khó đối phó hơn!”

“Minh vănthuật củaMộ Thần còn chưa tới bát cấp hậu kỳmà,với lạikhôngphải làVùng CấmVõThánhsắpmởrồi sao?Ta nghĩ Mộ Thần nhất định sẽtới đó, đến lúcấy,chúng tagiải quyết hắntrong đóthì tốt rồi.” Trang Tử Nguyệt nói.

Trang Yêu Nguyệt nói: “Cáchlúcbí cảnh mở ra còn một tháng, cũng không biết đến lúc đó hắn đã thànhvõ thánh chưa.”

https://thuviensach.vn

Trang Tử Nguyệt cười xòa bảo: “Tỷ tỷ cũng quálo lắngrồi, Mộ Thần mới haimươi mấy tuổi, chẳng lẽ hắn còn có thểở cáituổinàythăng cấp võ thánhsao?”

Trang Yêu Nguyệt: “…” Lỡ như tên đó lại làm được thì sao?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

365. Chương 365

Khúc Khôn đi vào Linh Y Đường, tìm một lão nhân râu mép tóc hoa râm.

“Vươngy sư,ta nghe nói ngươi là y sư tốt nhấtcủaBạch gia?” Khúc Khôn nói.

Lão nhân râu bạc nhìn thấy Khúc Khôn, lập tức lên tinh thần, “Đều làmọi người quákhen,thậtray thuật của ta cũng chỉlà trình độ gà mờ, Mộ

Thần đại sư kiêm tu y thuật, trình độ y thuậtcókhả nănghơnxa lão hủ.” Lão nhân râu bạc khiêm tốn nói.

Khúc Khôn lắc đầu nói: “Mộ Thần không được,ta đãtìm hắn nhìn mấy lần, đều nóilàkhông thành vấn đề.Ngườibên ngoài truyềnbá nói hắnvô cùng kì diệu,nhưng cũng chỉlà cái thùng cơmthôi.” Thân thể hắn biến hóa lớn như vậy, làm sao có thể không có vấn đề.

Mộ Thần một cái thùng cơm lớn, sinh ra hai cái thùng cơm nhỏ.

Dựa vào hấp dẫn bằng đồ ăn, hai đứa tiểu quỷ Đại Bảo Tiểu Bảo kia đã có thể nhớ rõ trên trăm cái trận pháp nhất cấp trụ cột. Đáng thương hai tiểu quỷ kia, ngay cả hắn tên gì còn không nhớ rõ đâu.

Lão giả rút rút khóe miệng, thầm nghĩ dám nói Mộ Thần là thùng cơm cũng chỉ có vị này.

https://thuviensach.vn

“Giữa các nghềcó chuyênmôn khác nhau, có thể là Mộ thiếu am hiểu luyện đan thuậthơn.” Lão giả cười gượng nói.

Khúc Khôn gật đầu: “Có thể là vậy.Thamnhiều nhai khôngnổi, tiểu tử

kia họcquánhiềumà.Giờngươi mau giúp ta nhìn xemđi, gần đây ta ăn càng ngày càng nhiều,thân hìnhcàng ngày càng béora, có phảilàcó vấn đề

gìkhông?Nếu như khôngcóvấn đềgì thìngươicho ta mấy viênthuốctiêu thực,hay thuốcgiảmbớtkhẩu vịấy.”

“ThỉnhKhúc tiền bối vươn tay.” Lão giả nghiêm mặt nói.

Khúc Khôn vén tay áo lên, đưa cánh tay tới trước mặt lão giả.

Lão giả đưa tay xem mạch, sau đó vẻ mặt tươi cười nói: “Khúc tiền bối không cần lo lắng,tiền bốikhôngsao cả, chỉlàdomang thainênngàimới cónhững bệnh trạngđó thôi.Lên cân trongthời gian mang thai làđiềubình thường.”

“Hài tửcũng rấtkhỏe mạnh.Có thể là vìvui vẻ cho nên khẩu vị của tiền bối mới có thể tốt như vậy…”

“Thật không nghĩ tới ngài cùngLăng tiền bốilạinhanh có bảo bảo như

vậy.Lăng tiền bối thực lực hùng hậu,cáctu luyện giảcócấp bậcnhư Lăng tiền bối có vô sốhậu cung, nhưngmàmấy chục năm, thậm chílàmấy trăm nămcũngkhông có mộtmụn con, ngàivàLăng tiền bối thật có phúc khí.”

“Khúc tiền bối, hiện tạingàicó thể ăn nhiềuhơn, nhữngthuốc thanggiảmbớtkhẩu vị căn bản là không cần, hiện tại thân thểcủa ngàikhông thể ăn bậy!”

Lão giả càng nói càng kích động, hoàn toàn không có chú ý rằng, càng nghe lão nói, sắc mặt Khúc Khôn càng ngày càng âm trầm.

https://thuviensach.vn

“Có phúc khí cái đầu của ngươi, ngươi cáitênlang bămnày!” Khúc Khôn hung dữ trừng lão giả, nổi giận đùng đùng đi ra.

Lão nhân râu bạc nhìn thấy Khúc Khôn nổi giận đùng đùng rời đi, nhất thời chợt hiểu ra, Khúc Khôn mang thai là chuyện lớn, không đạo lý nào mà Lăng Xuyên và Mộ Thần lại không biết chuyện được! Bọn họ nhất định là biết, lại cố ý không nói cho Khúc Khôn, nhưng bây giờ lại bị lão nói toạc ra.

“Lăng tiền bối, ta…ta không biết, ta khôngphảicố ý!” Nhìn thấy người đang đi vào, lão nhân râu bạc không run run nói.

Lăng Xuyên cười nói: “Khôngsao đâu, sớm muộn gìA Khôn cũngphải biết, tavẫnluôn nghĩnênnhư thế nào nói với hắn đâu, hiện tạithìtốtrồi, không cần phát sầunữa.”

Bụng Khúc Khôn càng lúc càng lớn, có thể mang thai trong lúc không biết đến bây giờ đã rất không dễ, muốn không phát hiện tiếp mới là việc lạ.

… …

Bạch gia.

Khúc Tâm Dương nhìn đồng tiền trong tay, nhăn chặt mày.

Bạch Thần Tinh đi đến hỏi: “Đang làm gì đó?”

Khúc Tâm Dương nói: “Không có gì, tính xem bói mà thôi.”

“Ta nghe nói có rất nhiều người trong Bạch giatới tìmngươi xem bói?”

Bạch Thần Tinh ghen tị nói.

Khúc Tâm Dương gật đầu: “Ừ,nhưng ta tính không chuẩnlắm,may mà mọi người không chê.”

https://thuviensach.vn

“Đừng tính cho bọn họ.” Bạch Thần Tinh nhíu mày, ghét bỏ nói.

Khúc Tâm Dương không hiểu: “Vìsao vậy?”

“Nhữngtêngia hỏakiatìm ngươi xem bói là giả,muốn đàogóc tườngtamới là thật.” Bạch Thần Tinh giận dữ bảo.

Khúc Tâm Dương bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi suy nghĩ quánhiều rồi, cũng quá coi thường chính mình, ai dámđào góc tườngBạch tiền bốingươi?!

Không muốn sống nữa sao?”

“Đúng,

góc

tườngcủata

không

phải

aicũngcó

thểđào.Nhưngtavẫnkhông cao hứng.Bọn họ quấn ngươilâu như vậy, thời gian chúng taởcùngnhaucòn chưa đủ đâu,lỡ ngươiđể ý tới những tên kiathì sao đây.Ngươi nhớ chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươiđeorâu mép giả, hóa trang thành lão nhân, xem bóicho người ta.” Bạch Thần Tinh nói.

Khúc Tâm Dương gật đầu: “Ta đương nhiên nhớ rõ, lúc trước ta nói ngươi hồng loan tinh động, mệnh phạm hoa đào, lúc ấy ngươi tức giận đến muốnđánhta, còn nói ta là kẻ lừa đảo.”

Bạch Thần Tinh cười cười, nói: “Trên thực tế, lúc trước ngươi tínhcũngkhông sai.”

Khúc Tâm Dương liếc mắt trừng Bạch Thần Tinh một cái, tức giận nói: “Lúc trướcta còn muốnhỏi ngươi, ngươi không nói vìsao đãmuốn đánh ta, hiện tại ta cuối cùngcũngbiết,thì ra khi đóngươi vừa mới bị ngườibỏ, ha ha ha…” Nữ nhân bỏ Bạch Thần Tinh hình như là một đại mỹ nữ thì phải.

Bạch Thần Tinh đen mặt, chuyện này có buồn cười như vậy sao? Bạch Thần Tinh nhìn Khúc Tâm Dương, nói: “Cái chuyện bị ngườibỏkhông cần nhắc lạiđâu.Lúc ấytacòn tưởng rằng ngươi gạt người,sau này mớibiết được Tâm Dương ngươi liệu sự như thần!Lúc ấytaquả nhiên mệnh phạm hoa đào.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh thân mật ôm thắt lưng Khúc Tâm Dương, hai người cùng nhau ngã xuống nhuyễn tháp kế bên.

“Chỉ làthuận miệng bịa chuyện thôi.” Khúc Tâm Dương cười nói. Lúc ấy y xem bói khi thì linh khi thì mất linh, có nhiều lúc cũng không đúng.

“Ngươivừa nãyxem bóicho ai?” Bạch Thần Tinh hỏi.

“ChoThần nhi cùng Diên Tinh,nhưngkhông ra cái gìhết.” Khúc Tâm Dương nhẹ hít một hơi, lắc đầu nói.

Bạch Thần Tinh nói: “Thần nhilànghịch thiên cải mệnh, đương nhiênlàngươi tính khôngra.”

Khúc Tâm Dương hỏi Bạch Thần Tinh: “Ngươi thậtsựtin tưởng chuyện nghịch thiên cải mệnh?”

Bạch Thần Tinh ngoài ý muốn nhìn Khúc Tâm Dương: “Chẳng lẽ, ngươi không tin?”

Khúc Tâm Dương lắc đầu: “Ta không tin! Ta cảm thấy mình cũng không có bản lãnh cao như vậy, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, Thần nhirất hiếu thuậnvới Mộ Viễn Phong, nếu nghịch thiên cải mệnh thật sự thành công, Thần nhikhông thể nào đối tốt vớiMộ Viễn Phongnhư vậy được.”

Bạch Thần Tinh: “…” Không ngờ Tâm Dương lại nghĩ như vậy. Mộ

Thần đối với Mộ Viễn Phong quả thật rất tốt, nhưng Mộ Thần quả thật đã thay đổi trái tim, đây là do Mộ Viễn Phong chính mồm thừa nhận.

“Tâm Dương, năm đó ngươi tínhđượcnhững gì mới có thể quyết định nghịch thiên cải mệnh?” Bạch Thần Tinh tò mò hỏi.

Khúc Tâm Dương nhíu mày, Bạch Thần Tinh thấy vẻ mặt Tâm Dương như vậy, trong lòng nhất thời bất ổn: “Ngươi khôngmuốnnóicũng không https://thuviensach.vn

sao.”

“Cũng không có gì không thể nói.Ta nhìn thấy Diên Tinh thích phải một thiếu niên.”

“Nhưngthiếu niên kialạithích một song nhi tướng mạo tuyệt mỹ, không thích Diên Tinh.Hắn rõ ràng không thích Diên Tinh lạicònlá mặt lá tráivớiDiên Tinh.Song nhi xinh đẹpmà thiếu niên kia thích khôngchỉ cómột bạn lữ, chung quanhhắn córất nhiều thiếu niên kiệt xuất, những người đó đều không thích Diên Tinh, Diên Tinh lại còn luôn ở bên người thiếu niênythích.”

“Thiếu niênmàDiên Tinh thích là mộtluyện dược sư,trong lúc vô tìnhDiên Tinh phát hiệnra máu củamình có thể giúp thiếu niên kia luyện đan, liền thường xuyên trộmlấy máumìnhchothiếu niên kia.Thiếu niên kiabiếthết thảynhững gìDiên Tinh làm, nhưng vẫn khôngnhậnDiên Tinh.”

“Sauđó,Diên Tinh bị một thiếu niên khác bên người song nhi xinh đẹpkiagiết,màngười Diên Tinh thíchlạikhônghềnói gì, chỉrútmáu trong thân thểDiên Tinhra, đem Diên Tinhđichôn.”

“Rồisauđó, bên ngườisong nhi kia có thêmmột thiếu niên Bạch gia.Thiếu niên Bạch gia kia ngoài ý muốn tìmthấysách trận pháp tổ

truyềncủaBạch gia, nhưng hắnlại mở không được,máu củaDiên Tinh lưu lại lại có thể mở ra.”

“Sau đónữa, đám người kia ngoài ý muốn biết được thân phậncủaDiên Tinh, thiếu niên Bạch gia kia cảm thấy con chúng ta chết sẽ tạo thành đả

kích rất lớn đối với ngươi,liềnquyết định cho ngươi một cái‘kinh hỉ’.”

“Thiếu niênđóthay đổimáu cho song nhi kia, ngươi chorằngsong nhikialà con của chúng ta, cái gìcũngdốc túicho…”

…

https://thuviensach.vn

Khúc Tâm Dương quay đầu, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Bạch Thần Tinh, cười nói: “Đều là ta miên man suy nghĩthôi, ngươi hẳn là sẽ không ngốctới mứcnhận sai người mà không biếtđâu.”

Bạch Thần Tinh: “…”

“Lúc ấyngươinghịch thiên cải mệnh là làm như thế nào?” Bạch Thần Tinh hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình hỏi.

Khúc Tâm Dương nhún vai: “Cũng không có gì.”

Bạch Thần Tinh cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, nói: “Ngươi nóithửxem.”

Khúc Tâm Dương kể: “Đó là một cảm giácrấthuyền ảo, trong mắt tất cả đều là ngày sinh tháng đẻcủacác loại người.Sau đó, ta phát hiện ngày sinh tháng đẻcủamột người hoàn toàn phù hợpvớiDiên Tinh.Ngày sinhcủaDiên Tinh cùng người nọ hợplạibiếnrồng bay phượng múa, kim quang bắn ra bốn phía.Vì thếta liềnkéongười nọ lại đây, sau đó tacứngủ, ngủđến lúc các ngươi cứu ta.”

Bạch Thần Tinh ôm chặt Khúc Tâm Dương: “Chỉlà một giấc mộng mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều quá.”

Khúc Tâm Dương nhắm mắt lại, nói: “Ngươi nóiđúng, chỉlà một giấc mộng,mọi chuyệnđềuchưa từngphát sinh.”

Bạch Thần Tinh nhìn dung nhan của Khúc Tâm Dương, gắt gao cắn chặt rang. Vì sao hắn lại ngu như vậy! Nếu Tâm Dương không có năng lực nghịch thiên cải mệnh, vậy có phải cả đời này hắn liền thành một trò cười rồi không?

Khi Bạch Nghị chết, Bạch Thần Tinh còn có chút áy náy, bởi nói như

thế nào thì Bạch Nghị cũng đều là một phần tử của Bạch gia, vẫn là một https://thuviensach.vn

vãn bối luôn tôn kính hắn. Nhưng giờ khắc này, Bạch Thần Tinh chỉ hận chính mình lúc trước xuống tay quá nhẹ.

Bạch Thần Tinh thật cẩn thận ôm Khúc Tâm Dương, như đang ôm một tuyệt thế trân bảo.

Khúc Tâm Dương so với năm đó thì khuôn mặt gầy yếu hơn nhiều.

Bạch Thần Tinh hôn thật mạnh lên môi Khúc Tâm Dương. Lời Khúc Tâm Dương nói khiến Bạch Thần Tinh cảm nhận được một cỗ bất an trước nay chưa có. Hắn bức thiết muốn cảm nhận được độ ấm của Khúc Tâm Dương, để chứng minh rằng, hết thảy những chuyện kia đều chỉ là hư ảo.

Khúc Tâm Dương mở mắt ra, nhìn biểu tình đau xót trên mặt Bạch Thần Tinh, không khỏi có chút đau lòng, hai người lập tức dây dưa nhau.

Bạch Thần Tinh gắt gao ôm Khúc Tâm Dương, kết thúc hồi lâu nhưng vẫn luyến tiếc buông ra.

…

Bỗng cửa bị đụng, “rầm” một tiếng, mở ra.

Khúc Tâm Dương tức khắc đẩy Bạch Thần Tinh ra, Bạch Thần Tinh bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã bị Khúc Tâm Dương “yếu đuối” đẩy xuống mặt đất.

Bạch Thần Tinh nhìn người đẩy cửa, có chút bất đắc dĩ nói: “Diên Tinh,saongươilạichạy tớiđây?”

Bạch Diên Tinh đỏ mặt, hình như y tiến vào không đúng lúc lắm, mà thôi, dù sao cũng đã tiến vào rồi.

“Khúc ông ngoại biết hắn mang thai,đangnổi bão, ta vàođâytrốnmột chút.” Diệp Thạch buồn bực nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh liếc mắt xem thường, Khúc Khôn nổi bão thì tới chỗ

hắn trốn làm gì? Khúc Khôn là trưởng bối của hắn, Khúc Khôn mà nổi bão, tự thân hắn còn khó bảo toàn nữa là!

Khúc Tâm Dương cảm thán nói: “Mẫu phụ rốt cụccũngbiết.”Mẫu phụ

mà còn không biết nữa thì y sắp muốn nói cho mẫu phụ biết luôn rồi.

Chuyện rõ ràng như thế mà mẫu phụ lại kéo dài tới hiện tại mới biết được.

Bạch Thần Tinh nhún vai: “Khúc nhạc phụluônlừa mình dối người,coiLăng nhạc phụlà một ngườikhông dựng không dụcmà.”

Khúc Tâm Dương: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

366. Chương 366

Trong Linh Tháp.

Lăng Xuyên đánh giá Mộ Thần, chua chua nói: “Luyện khí thuậtcủa ngươihẳn làđãđến cửu cấprồi nhỉ?”

Mộ Thần đáp: “Giả lập trongLinh Thápthì đã đếncửu cấp.”

Tuy vậy, ở bên ngoài thì vẫn chưa thử. Nhưng nếu ở trong Linh Tháp đã tới cửu cấp, thì bên ngoài cũng tám chín phần mười thôi.

“Thậtnhanh!” Lăng Xuyên lầm bầm.

Trình độ tiến cảnh luyện khí thuật của Mộ Thần so với hắn năm đó còn nhanh hơn. Hắn chính là thiên tài luyện khí xuất sắc nhất của Lăng gia mấy ngàn năm nay, nhưng thiên phú luyện khí của Mộ Thần lại càng trên hắn.

Những thiếu niên Lăng gia đời này nếu như cũng giống như Mộ Thần, những lão nhân kia cũng sẽ không cần cả ngày đem mấy câu “Bùn nhão không dính được lên tường”, “Gỗ mục không thể chạm khắc”, “Đời này không bằng đời trước” đặt bên miệng. Đương nhiên, nếu như thiếu niên Lăng gia cũng giống như Mộ Thần, vậy thế hệ trước của Lăng gia cũng không còn mặt mũi gì để nói.

https://thuviensach.vn

“Đều bởi vì ông ngoạidạytốt,chứ nếuchỉ dựa vào chínhta, muốn đạt tới cửu cấpthìcòn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu.” Mộ Thần khen tặng.

Lăng Xuyên cười bảo: “Cũngnhờngươicónăng lực lĩnh ngộ cao.” Mộ

Thần có được dị hỏa, điểm này đối với luyện khí thuật của Mộ Thần cũng có tác dụng tăng trì rất lớn.

Mộ Thần nhìn nhìn Lăng Xuyên mặt mũi bầm dập, sắc mặt cổ quái hỏi: “Lăng ông ngoại, mặt của ngài không cần trị liệu một chút sao?”

Với tu luyện giả cấp bậc như Lăng Xuyên, chỉ cần vận hành một chút nguyên khí thì này mấy vết thương này sẽ tiêu thất.

Lăng Xuyên xoa xoa mặt, lắc đầu nói: “Không cầnđâu,nếumột hồi vết thương tiêu thất, Khúc ông ngoạicủangươi lạinhìnta không vừa mắt, lạiđánhta. Bây giờta bị thươngnhư vậy, hắn nhìnsẽ cao hứng.”

Mộ Thần: “…” Vậy ngài không biết là rất dọa người sao?

“Lăng ông ngoại thậtyêuthươngKhúc ông ngoại.” Mộ Thần nói.

“Đó là tấtnhiênrồi,chỉđáng tiếclàAKhônmãikhông rõ!” Lăng Xuyên buồn bực nói.

Mộ Thần trợn mắt. Nếu như hắn bị một tên không biết vừa thấy mặt liền hấp diêm, thì cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, hắn đều muốn trước tiên thiến người nọ, sau đó lại làm thịt.

Lăng Xuyên bây giờ còn có thể hoàn chỉnh đứng ở trước mặt hắn, không thể không nói, tính tình Khúc Khôn khá là tốt. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới việc Khúc Khôn đánh không lại Lăng Xuyên.

https://thuviensach.vn

“Mang thai là chuyện tốtmà.Thật không biếtA Khôn tức giận cái gì.”Lăng Xuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Mộ Thần: “…” Lời này hắn còn có mặt mũi nói ra ở đây? Sao không đi nói trước mặt Khúc ông ngoại đi!

“Một ngày nào đó Khúc ông ngoạisẽhiểu ngài.” Mộ Thần dối lòng nói.

Lăng Xuyên: “Ta nghĩ sẽ có một ngày như vậy,nhưngbây giờthìkhông quá khả năng. Có lẽ chờ chúng ta sinhxongmộtđámtiểutử, hắn sẽ hiểu được.”

Mộ Thần: “…” Một đám? Nghĩ thật đẹp.

“Đúng rồi, trận pháp thuậtcủangươi có phải cũnglêncửu cấprồi?” Lăng Xuyên hỏi.

Mộ Thần am hiểu nhất chính là luyện đan, tiếp theo chính là trận pháp.

“Vâng, ta đãthành công bố trí trận pháp cửu cấp trongLinh Tháp.” Mộ

Thần nói.

“Tiến độcủaDiên Tinhnhanh hơnngươi.” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy tự hào: “Đúng vậy, Thạch Đầutrêntrận pháp thuậtrất cóthiên phú,trongBạch gia không ai có thểso sánh.”

Diệp Thạch đã luyện hóa sát trận cửu cấp nhập thể, thực lực lần nữa tăng cao.

Thiên phú trận pháp của Diệp Thạch vốn cao hơn hắn, hắn lại phân tâm trên các học thuật khác, nên khó tránh trận pháp thuật thấp hơn Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

Tham nhiều nhai không nổi, lời này vẫn rất có đạo lý.

“Bạch Thần Tinh cũng không biết là đã tu luyện phúc khí mấy đời mới có thể cóđược đứa con nhưDiên Tinh,hắnthật đúng là may mắn!” Lăng Xuyên nói thầm.

Mộ Thần cười cười, thầm nghĩ Bạch Thần Tinh đúng là đủ may mắn, nếu không, hắn ngốc như vậy, dễ bị lừa như vậy, chắc giờ đã sớm ngốc chết, chết không nhắm mắt không nói, đã chết còn bị người ta chê cười.

“Đúng vậy.Nhạc phụđúng là rấtmay mắn.” Mộ Thần phụ họa.

“Đúng rồi, Diên Tinh sắp thành võ thánhrồi đó.” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần có chút ngoài ý muốn: “Nhanh vậy?”

Lăng Xuyên nói: “Ừ,tư chất Diên Tinh vốncao hơnngươi, ngươithìnghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia, bị Diên Tinh vứt ở phía sau cũngphải thôi.”

Tu vi Mộ Thần lúc trước sở dĩ có thể vượt qua Diệp Thạch là bởi vì Mộ Thần thu phục Linh Tháp, mà giờ Mộ Thần đưa Diệp Thạch vào Linh Tháp, ưu thế tất nhiên cũng mất đi.

Mộ Thần gật đầu: “Cũngphải.”

Trước kia, có rất nhiều lúc tu vi của Diệp Thạch đều trên hắn. Thể chất của hắn có cải thiện thế nào thì bẩm sinh đã thua Diệp Thạch, không thể so với Diệp Thạch được.

Bạch gia, Lăng gia, Linh Tộc, ba tổ tiên của tộc này đều từng xuất hiện cao thủ thần cấp, trong cơ thể Diệp Thạch có huyết mạch tam tộc, có thể đoán được huyết mạch của y nghịch thiên tới bao nhiêu.

“Đúng rồi, ngươi có biếtVùng Cấmkhông?” Lăng Xuyên hỏi.

https://thuviensach.vn

“Vùng Cấm, đó là địa phươngnào?” Mộ Thần hỏi lại.

“Vùng Cấm, cũng xưnglàVùng Cấm Võ Thánh, là một địa phương thần kỳ, trongđócó rất nhiều linh thảo cửu cấp,tài nguyêncửu cấp, còn có Nguyên Thủy Trận Văn,NguyênThủyMinhVăn,NguyênThủyĐanVăn…Ở

bên ngoài,nhữngthứ tốt màngươi tưởngmà không tìm thấy,ởbên trongVùng Cấmcái gì cần có đều cóhết.” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần híp mắt nói: “Chỗ kia hẳn là rất nguy hiểm.”

Lăng Xuyên gật đầu, “Đâu chỉ là nguy hiểm.Trongđấy córất nhiều yêu thú kỳ quái chiếm cứ.Những yêu thúđórấtlợi hại,có rấtnhiềuconlà cửu cấp.”

“Đến trongđấy, cái gì cũng không thể coi thường, đi sai bướchaynhầm một bướcthôi cũngsẽ chết. Trong truyền thuyết, có mộtvịvõ thánhngũ

tinhđạp phảimột consâu trongđấy, kết quảliềnchết.”

“…Một consâu?” Mộ Thần run run khóe miệng hỏi.

“Đúng vậy! Tuy rằngconsâukianhìnkhôngđặc biệt, nhưnglại cóđộc tính kinh người, lúc ấy có người thấy người nọ chết, muốn đitớilấy nhẫn không giancủavõ thánhkia, sau đó hắn cũng bị độc chết.” Lăng Xuyên kể.

Mộ Thần: “…”

Lăng Xuyên nói tiếp: “Ở nơi đó,một đóa hoa, một thân cây cũng không thể coi thường.Ta nghe nói trongVùng Cấmtrong có mộtgốc liễuthích uống máungười, lực công kích rất mạnh, mỗi lần bí cảnh mở

ra,ngườichếttrêngốcliễukianhiều đếm không xuể.”

Mộ Thần: “…”

“Vùng Cấmcũng sắpmở rarồi, ngươi có hứng thúkhông?” Lăng Xuyên hỏi.

https://thuviensach.vn

Vùng Cấm chỉ truyền lưu giữa các võ tôn và võ thánh, người bình thường không biết tới. Mỗi lần Vùng Cấm mở ra đều sẽ chôn vùi không ít võ tôn, võ thánh. Võ thánh ở Trung Châu ít như vậy cũng là có liên quan tới Vùng Cấm.

Không sai, theo đuổi thực lực là số mệnh của mỗi võ tu. Cho dù Vùng Cấm từng chôn vùi vô số võ thánh, thì vẫn sẽ có không ít võ thánh can đảm xông vào Vùng Cấm một lần.

Mộ Thần nhịn không được nhíu mày.

Tháp Linh nhảy ra, nói nhanh như bắn pháo hoa: “Điđi! Điđi!Nếu như

ngươi không đithì phải chờthêmba ngàn nămnữa,màba ngàn năm sau, ngươiđãthành lão nhâncả rồi.”

Lăng Xuyên nhíu mày: “Ngươi mớichỉ làvõ tôn cửu tinhthôi, Vùng Cấm đối với ngươi mà nóithìvẫn có chút nguy hiểm.Ngẫm lại, minh văn cùng phù chú thuậtcủangươisẽcó thểtớibát cấp hậu kỳmà.”

Mộ Thần siết chặt tay, nhẹ hít một hơi nói: “Ta còn muốnnghĩ thêm.”

Nếu hắn chỉ có một mình, hắn sẽ không để ý xông vào đó một lần.

Sống làm người kiệt xuất, chết cũng làm ma anh hùng. Nhưng, bây giờ hắn đã là người có thê có tử!

Lấy thân phận luyện dược sư cửu cấp của hắn, không hẳn không thể

dùng đan dược cửu cấp đổi lấy điển tịch minh văn, phù chú của các thế gia tu luyện, nếu chỉ là bát cấp hậu kỳ, hẳn là không quá khó khăn.

“Điđi chứ! Nhanh đi! Nghĩ cái gìmà nghĩ!” Tháp Linh vỗ cánh nói.

“Ngươiồn quá đấy!” Mộ Thần tức giận quát.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh chớp mắt nhìn Mộ Thần, có chút chột dạ nói: “Bát cấp hậu kỳvẫnkhông đủ, năm môn học thuật phải toànbộđạt tới cửu cấp ngươimớithu phụcđượcngũtháp Trung Châu.”

Mộ Thần đen mặt, nhìn chằm chằm Tháp Linh: “Nói như vậy,lúctrước là ngươi gạt ta?”

Tháp Linh vội vàng lắc đầu: “Không có, không có.Ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần bát cấp hậu kỳ làđược,chỉ làthời gian ngũtháp tồn tạiquá dài,nên có chútvấn đề, điều kiện thu phụcliềntăng lên,ban đầubát cấp hậu kỳ là đủ rồi, hiện tạiphải tớicửu cấplận.”

Mộ Thần cau mày: “Ngươikhinào biết bát cấp hậu kỳ không được?”

Tháp Linh xấu hổ vỗ cánh nói: “Trướcđó lúcngươi đi trận pháp tháp, Tháp Linh nói cho ta biết.”

“Ngươiđãbiết,vậy tại saokhông nói cho ta?” Mộ Thần tức giận hỏi.

Tháp Linh vỗ cánh, chột dạ nói: “Kí chủ, ta là vìtốtchongươi! Ta sợ

ngươi làm sợ!”

“Vậysaohiện tại ngươilạichịu nói?” Mộ Thần tức giận trừng Tháp Linh.

“Bởi vì kí chủđãtrưởng thành, thành thục, ta cảm thấy bây giờ ngươi làmộtnam nhân có trách nhiệm, hẳn là sẽ không dễ bị dọasợ…” Tháp Linh đảo mắt nói.

Mộ Thần nghiến răng cười: “Thậtđúnglà cám ơnlờikhencủangươi!”

Tháp Linh: “Kí chủ đại nhân, hai talàai với aichứ! Ngươi không cần khách khí như thếđâu…”

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

“Tacóbáo cáo, tacóbáo cáo!” Lão hổ bỗng nhảy ra.

“Báo cáo cái gì?” Mộ Thần hỏi.

“Ban đầuchỉ cần bát cấp hậu kỳlàcó thể thu phục ngũtháp Trung Châu, chỉlà cáitên ThápLinh nàyănquánhiều,căng bụng, cho nên điều kiện thu phục ngũtháp Trung Châu cũngtăng lên.” Lão hổ nói.

Mộ Thần:“…Sao hiện tại ngươi mới nói?”

“Trướcđóta quênmất,tạibát cấp hậu kỳvớicửu cấp cũng không kémnhaulà bao.” Lão hổ gãi cằm nói.

Mộ Thần: “…” Hắn sao lại nuôi ra một đám ngu xuẩn như vậy? Bát cấp hậu kỳ cùng cửu cấp còn không kém nhau là bao?

“Cáiđồvô liêm sỉnhà ngươi!” Mộ Thần nhìn chằm chằm Linh Tháp.

Lăng Xuyên bất đắc dĩ nói: “Việc đã đến nước này, nhiều lờicũngvô dụng.Nếu khôngphảiLinh Tháp thăng cấp, tốc độ thời gian cũng sẽ không chậm như vậy.”

Mộ Thần nhẹ hít một hơi, nói: “Cũngphải.”

Tháp Linh thân thể ngã xuống, giả chết.

Lăng Xuyên hỏi Mộ Thần: “Ngươi tính xông vàođómột lần?”

Mộ Thần thở dài, sau đó nở nụ cười: “Nếu ta không xông vào một lần, ta nghĩ về sau ta sẽ hối hận.”

“Vậy trướctiênngươibỏ qua mấy học thuật đi, toàn lực đề cao thực lựcđã.” Lăng Xuyên đề nghị.

Mộ Thần gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

367. Chương 367

Bạch gia.

Bạch Thần Tinh tràn đầy nghiêm túc nhìn Diệp Thạch, “Diên Tinh, ngươi thật sựđãcảm nhận được tầng chắnkia?Nếu như thăng cấp thất bại, lần sau sẽ càng khóhơn,đây cũng không phải là nói giỡn.”

Võ tông hay võ tôn khi thăng cấp, nếu thất bại một lần, thậm chí hai lần, thì còn có thể nghĩ lại biện pháp, lần sau thử đột phá.

Nhưng nếu thăng cấp võ thánh thất bại, còn muốn thăng cấp nữa thì hy vọng cực kỳ bé nhỏ.

Diệp Thạch gật đầu, cực kỳ tin tưởng nói:“Yên tâm điphụ thân, ta cảm nhận đượcmà!Lúc ta buông tâm thầnra thìcó thể cảm nhận được nguyên khí nhắm thẳngvào trongthân thể,cóchắncũngkhông được.”

Bạch Thần Tinh dùng linh hồn lực quét một vòng trên người Diệp Thạch, nhìn biểu tình tràn đầy tự tin trên mặt Diệp Thạch, hắn vui mừng cười: “Không nghĩ tới ngươilạinhanh cảm nhận được tầng chắnnày đến thế.”

Khúc Tâm Dương nghiêng đầu nói: “Cũng khôngquá nhanh.Dù sao khôngphải làLinh Tháp có thể kéo dài thời gian sao?MàMộ Thần lạicònlà luyện dược sư cửu cấpnữa.”

https://thuviensach.vn

Vì sao Mệnh Tộc có được nhiều võ thánh như vậy, không phải là bởi vì Mệnh Tộc có luyện dược sư cửu cấp sao? Luyện đan thuật của Mộ Thần vốn cao hơn luyện dược sư của Mệnh Tộc, Diệp Thạch không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu đan dược, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhanh.

Bạch Thần Tinh gật gật đầu: “Cũngđúng.”

Tốc độ thời gian trong Linh Tháp cũng phải cỡ 1:15, ở bên trong tu luyện một ngày, đủ bằng tu luyện ở bên ngoài nửa tháng. Có thời gian như

thế, khó trách tu vi Diệp Thạch tiến bộ nhanh như vậy.

Tuy rằng Linh Tháp tác dụng lớn, nhưng mà tiêu hao cũng kinh người.

Trước đó đám linh mạch mà Mộ Thần cùng Diệp Thạch ở trong Thiên Cơ

Bí Cảnh tìm được sớm đã tiêu hao không còn mấy.

Nếu không phải Mộ Thần là luyện dược sư cửu cấp, thì đã sớm bị

Linh Tháp bức thành người nghèo.

Bạch Thần Tinh mang Diệp Thạch đi tới cạnh tế đàn Bạch gia.

Bạch Ninh An nhìn thấy Diệp Thạch, trong mắt xẹt qua vài phần ngoài ý muốn.

“Không ngờDiên Tinh cũngđãđến cảnh giới nàyrồi, rõ ràng mấy ngày trước ta nhìn thấy vẫn là võ tôn bát tinh.” Bạch Ninh An có chút kỳ lạ nói với Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh nói: “Vâng,bất tri bất giác liền tới cảnh giới này.”

“Tacòntưởng rằngThầnTinh ngươi là đệ nhất thiên tàitrong ngàn năm nay củaBạch gia, không nghĩ tới nhi tử của ngươicòn lợi hại hơn cảngươi!”Bạch Ninh An tán thưởng nhìn Diệp Thạch.

Bạch Thần Tinh tự hào nói: “Vâng,tư chất Diên Tinhở trên ta mà.”

https://thuviensach.vn

“Đivàotrung tâm tế đàn đi.” Bạch Ninh An nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu, đầy hưng phấn đi vào trung tâm tế đàn.

“NhìnDiên Tinh cười đến vui vẻ như vậy, xem ra rất có lòng tinvới việcthăng cấp võ thánh!” Bạch Ninh An nói.

Bạch Thần Tinh cười: “Có thể thăng cấp võ thánhchínhlà mộtchuyệnkhiếnngườitacao hứng.”

Bạch Thần Tinh liếc mắt nhìn Bạch Ninh An một cái, thầm nghĩ vị lão tổ tông này có lẽ không rõ tại sao Diên Tinh lại cao hứng. Hắn lại biết, Diên Tinh nhất định là đang suy nghĩ, thăng cấp ở tế đàn thật quá tốt, có thể

lấy linh mạch của gia tộc để thăng cấp, không cần Mộ Thần xuất vốn riêng.

Diên Tinh á, người đặt tại vị trí thứ nhất vẫn luôn là Mộ Thần.

Mộ Thần vội vã đuổi tới, sắc mặt mang theo vẻ lo lắng, “Nhạc phụ, ta nghe nói Thạch Đầusắpthăng cấp.”

Bạch Thần Tinh nói: “Đúnglàvậy,nhưngngươi không cần lo lắng, Diên Tinhđã quen rồi.”

Mộ Thần đã bí mật luyện chế bảy tám viên đan dược cửu cấp, nhiều đan dược đan kiếp như vậy, Diệp Thạch đều có tham dự, sớm đã bị sét đánh quen.

Mộ Thần gật đầu, miễn cưỡng cười: “Ta biết, chỉlàvẫncó chút không yên lòng.”

“Nhạc phụcócho Diên Tinh vài kiện pháp khí cửu cấp phòng thân, không có vấn đềgì đâu.” Bạch Thần Tinh an ủi Mộ Thần.

Bạch Ninh An khoanh tay đánh giá Mộ Thần vài lần, nghiêng đầu nói:

“Có vẻ ngươicũngsắpthăng cấprồi.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần mím môi cười: “Hìnhnhưlàcómột chútcảm giácnhư

thế,nhưng cókhả năng còn cầnthêmvài ngày.”

Bạch Ninh An híp mắt, Diên Tinh có thể nhanh đi đến một bước này, dựa vào chính là sự ưu việt của huyết mạch, cùng vị bạn lữ luyện dược sư

cửu cấp là Mộ Thần một đường duy trì.

Huyết mạch của bản thân Mộ Thần bình thường không có gì lạ, tư

chất cũng chỉ miễn cưỡng tính là không tồi, nhưng hắn lại cũng có thể

nhanh chóng đi đến một bước này, có thể thấy tài trí cùng lực lĩnh ngộ của người này đáng sợ biết bao nhiêu. Cũng may người này là song tế của Bạch gia bọn hắn, chứ nếu như là đối thủ, thật sự là khiến cuộc sống người ta bất an không ngừng!

“Lần này ngươiphảidừng ởphía sauDiên Tinhrồi, khôngnênbị Diên Tinhbỏ quáxa.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần cười: “Yên tâm đi nhạc phụ, sẽ không.”

… …

Mệnh Tộc.

Trang Yêu Nguyệt nhìn Trang Tử Nguyệt vừa bước vào, nâng đôi mắt lên, lười biếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?Sắc mặt ngươinhìnkhông tốt lắm.”

Trang Tử Nguyệt thở hổn hển, xấu hổ nói, “Vừarồitruyền tới tin tức, Bạch Diên TinhvàMộ Thần đềuđãthăng cấp võ thánh.”

Trang Yêu Nguyệt cười nhạo một tiếng, có chút bực mình, lại có chút vô lực: “Quả nhiên.”

“Sao lại nhanh như vậyđược?” Trang Tử Nguyệt nói thầm.

https://thuviensach.vn

Rõ ràng lúc trước vẫn là hai tên võ tôn, nháy mắt liền thành võ thánh rồi. Mệnh Tộc có không ít võ thánh, nhưng thăng cấp nhanh như vậy lại hiếm thấy.

Nghe nói Bạch Diên Tinh còn thăng cấp võ thánh nhanh hơn cả Mộ

Thần. Cũng không biết Mộ Thần nghĩ như thế nào, đối với Bạch Diên Tinh không hề có một chút bảo lưu nào, tài nguyên gì cũng đều ưu tiên cung cấp cho Bạch Diên Tinh, tu vi bị bạn lữ của mình vượt qua cũng vẫn rất vui vẻ.

“Hẳn làbởicó liên quan tớiLinh Tháp.” Trang Yêu Nguyệt nói.

Trang Tử Nguyệt buồn bực nói: “DùLinh Tháp lợi hại,nhưng nócũng chỉ làmột cáipháp khí cửu cấpthôi mà!”

“Mặc dù là như vậy,nhưngLinh Tháp kiachínhlàthứ dovịvõ thần cuối cùng lưu lại,thế nên có chút khác biệt cũng là bình thường.” Trang Yêu Nguyệt híp mắt nói.

Trang Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn tươi cười trào phúng trên mặt Trang Yêu Nguyệt.

“Nghĩa Phong trưởng lão nói, đến lúc đó, lãosẽ tự mình ra tay.” Trang Tử Nguyệt nói.

Trang Yêu Nguyệt ngây ra một lúc: “Chẳng lẽ Nghĩa Phong trưởng lão cũng muốn tiếnvàoVùng Cấm?Vạn năm trước,Nghĩa Thiên trưởng lãođãvào Vùng Cấm,lạikhôngthể đi ra…”

Mệnh Tộc đã từng có một vị võ thần, ngoài vị ấy ra thì Trang Nghĩa Phong cùng Trang Nghĩa Thiên chính là võ thánh cửu tinh đỉnh, cách võ thần chỉ có một bước.

Trang Tử Nguyệt thở ra một hơi, nói: “Không thểkhông lên thêmmột bước, Nghĩa Phong trưởng lão sắp đến đại nạnrồi.”

https://thuviensach.vn

Nếu không thể thành thần, tuy rằng có được thọ mệnh mấy vạn năm, nhưng mà vẫn sẽ chết. Thực tế thì thân thể Trang Nghĩa Phong đã bắt đầu yếu đi.

Trang Yêu Nguyệt cắn chặt răng, nói: “Thế nhưng, Vùng Cấm kia rất quỷ dị.”

Mỗi lần Vùng Cấm mở ra, những đại gia tộc kia nhiều lắm cũng sẽ chỉ

để một hoặc hai võ thánh đi vào. Võ thánh đối với một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn, một khi võ thánh của gia tộc chết trong đó, như vậy cái gia tộc kia rất nhanh liền sẽ xuống dốc, thậm chí còn bị người ta diệt trừ căn cơ.

Tỷ như Thạch tộc ba vạn năm trước, Thạch tộc lúc ấy có tới ba vị võ thánh, coi như cũng có thực lực hùng hậu.

Lúc ấy ba vị võ thánh cảm thấy nếu đồng thời đi vào thì có thể chiếu cố cho nhau, độ an toàn sẽ lớn hơn, liền cùng nhau đi vào. Kết quả, vào đó ba người, nhưng không một người nào đi ra.

Vào lúc ấy, gia tộc đối địch Thạch tộc thấy không có võ thánh nào của Thạch tộc đi ra, liền gọn gàng giết sạch những người dư lại trong Thạch tộc.

… …

Ở Bạch gia.

“Ngươi tínhđicùng Diên Tinh?” Bạch Thần Tinh hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!” Nếu hắn muốn đi, Diệp Thạch nhất định sẽ đi theo hắn, cho dù hắn có ngăn cản, Diệp Thạch cũng sẽ không nghe theo.

https://thuviensach.vn

“Tađicùng các ngươi.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần lắc đầu nói: “Không cầnđâu, có tađicùng Diên Tinhlà đủ rồi, tu vi tavớiDiên Tinh đều là võ thánh, đủ để tự bảo vệ mình.”

Bạch Ninh An có kể cho hắn biết, một vạn năm trước Bạch gia có đưa các võ tôn võ thánh tiến vào Vùng Cấm, nhưng chỉ chạy ra được hai võ tôn.

Bạch gia mấy vạn năm nay mất không ít võ thánh trong Vùng Cấm, bởi vậy, từ mấy ngàn năm trước liền cấm chỉ võ thánh bước vào Vùng Cấm.

Nghe nói mấy ngàn năm gần đây, võ thánh ở Trung Châu tiến vào Vùng Cấm càng ngày càng ít người ra ngoài được.

Bạch Thần Tinh cau mày nói: “Nhưngmà,chỗ đóquá nguy hiểm…”

Mộ Thần nói: “Nhạc phụ, thân thểKhúc nhạc phụcòn chưatốt, không thích hợp mạo hiểm, lại nóinữa, Đại Bảo Tiểu Bảo cònphải nhờcác ngài chiếu cố.”

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần, thở dài nói: “Nhưng đến lúc đó, Mệnh Tộc sẽ có động tác…”

“Ta nghe nói, trong bí cảnh nơi chốn đều là bẫy rập, nếu nhưngườiMệnh Tộc đi vào,bọn họtự thân khó bảo toàn, sẽ không quan tâm tớichúng ta.” Mộ Thần nói.

Bạch Thần Tinh: “…”

“Kỳ thậtthìnhạc phụ, ta tuy rằng chỉlà võ thánhsơ kỳ, nhưngnếuthật đánh nhau, ngài cùng Lăng ông ngoại chưa chắc là đối thủ của ta đâu.” Mộ

Thần nói.

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài: “Ngươithật là!”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần tiến vào, hỏi: “Thế nào?”

https://thuviensach.vn

“Nhạc phụđãđồng ý, tađicùng ngươi, hắn lưu lại bồi mẫu phụ.” Mộ

Thần nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Vậy là tốt rồi, Đại BảovớiTiểu Bảothì sao,để lại chophụ thân cùng mẫu phụ chiếu cố sao?”

Mộ Thần: “Đúng vậy.”

Diệp Thạch lo lắng thở dài, Mộ Thần nhìn bộ dáng ưu sầu của Diệp Thạch, nói: “Làm saothế?Yên tâm đi, nhạc phụvàmẫu phụ cũng không phải ngoại nhân, bọn họ sẽ không bạc đãi Đại BảovàTiểu Bảo.”

Diệp Thạch bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà, Đại Bảo Tiểu Bảođã quencáchtadạy dỗ.”

Mộ Thần: “…” Cách ngươi dạy thật sự khiến người ta không dám khen tặng luôn!

“Khôngsao đâu, ngươi có thể đemcáchcủa ngươi nói cho mẫu phụ.”

Mộ Thần nói.

Diệp Thạch: “Phải ha!”

“Các ngươi đang nói chuyện gìthế?” Lăng Xuyên đi tới hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có gì. Mà sao ông ngoại lại tới đây?”

Lăng Xuyên có chút bất đắc dĩ: “Bởi vìAKhônmang thai, cho nên lần này ta không thểđicùng các ngươirồi.”

Diệp Thạch: “Tahiểu mà.Lăng ông ngoại, lần này ngài phải chiếu cốchoKhúc ông ngoạithật tốt đó!”

“Tabiết.” Lăng Xuyên lấy ra một khối ngọc bội, nói: “Trong nàyđánh dấu một ítnơi trongVùng Cấm,chỗ đócác ngươi tốt nhất khôngnênbước vào.

https://thuviensach.vn

Nhưng màbí cảnh ba ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, bên trong đều sẽ sinh ra biến hóavô cùnglớn, giá trị tham khảocủabản đồ này cũng khônglớn,nhưngnói tóm lại cóvẫn tốt hơn làkhông.”

Diệp Thạch cầm lấy ngọc bội, nói: “Cám ơn ông ngoại.”

“Lăng ông ngoại, Khúc ông ngoạiđãhết giậnchưa?” Diệp Thạch hỏi.

Lăng Xuyên có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ Diên Tinh thật đúng là biết chọc vào chỗ đau.

Gần đây tính tình Khúc Khôn càng lúc càng lớn, nhưng hắn nghe nói người có hài tử đều như vậy cả.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

368. Chương 368

Rất nhanh đã tới lúc Vùng Cấm mở ra.

Mộ Thần và Diệp Thạch được một vị cường giả võ tôn Bạch gia chỉ

dẫn đến nơi đó.

Trên trăm tu luyện giả tụ tập bên cạnh vực sâu. Người tới đây không phải võ tôn thì cũng là võ thánh, còn có rất nhiều gương mặt mà Mộ Thần chưa từng thấy qua.

Diệp Thạch đứng cạnh Mộ Thần, truyền âm nói: “Không biết Mệnh Tộc cóai đến không.”

Mộ Thần híp mắt, nói: “Đến.”

Mộ Thần kế thừa một phần ký ức về Mệnh Tộc, nên cũng biết không ít bí mật về Mệnh Tộc.

Mộ Thần rất dễ dàng tìm ra Trang Ti Phong, Trang Ti Vũ, Trang Ti Lôi, Trang Ti Vân, Trang Ti Nguyệt trong đám tộc nhân Mệnh Tộc, năm người này chính là năm người thu phục ngũ tháp nước ngoài vào hai trăm năm trước. Trong năm người có hai võ thánh, ba người còn lại là võ tôn.

Cạnh năm người còn có một lão nhân thần bí. Mộ Thần tuy rằng không rõ về thân phận lão giả lắm, lại rõ ràng cảm giác được nguy hiểm.

Thực lực lão nhân này rất mạnh!

https://thuviensach.vn

Trong lúc Mộ Thần quan sát vài người, đám người Mệnh Tộc cũng đang quan sát hắn.

Diệp Thạch đầy chờ đợi nhìn xuống dưới vực thẳm, tò mò hỏi: “Khi nàoVùng Cấmmới mở vậy?Không biết trongđónhìnthế nàonhỉ?”

Là người thì đều sẽ hiếu kỳ, người Bạch gia với Lăng gia càng kể

Vùng Cấm đáng sợ bao nhiêu, Diệp Thạch lại càng hứng thú về Vùng Cấm hơn.

Mộ Thần nói: “Hẳn lànhanh thôi.”

Dưới vực sâu cuồn cuộn hắc vụ, Diệp Thạch nhíu mày nói: “Bí cảnhnàycóhơiâm trầm.”

Mộ Thần cũng thấy vậy: “Ừm.”

Trong mấy trăm người ở đây, võ tôn chiếm đa số, hơn nữa phần lớn là võ tôn cửu tinh, đại khái là tới tìm kiếm cơ duyên đột phá.

Từng đạo hắc quang bừng lên, những người đứng bên mép vực đều lập tức bị kéo xuống.

Mộ Thần và Diệp Thạch bất ngờ không kịp đề phòng bị thu vào Vùng Cấm, sau đó còn chưa kịp đứng vững, một cái thủ ấn thật lớn liền áp về

phía hai người.

Cảm ứng được sát khí đập vào mặt, Diệp Thạch không chút do dự lấy ra sách trận pháp, phát động Nguyên Thủy Trận Văn.

Thực lực Diệp Thạch sớm đã đột phá, nên khi phát động Nguyên Thủy Trận Văn, sát khí hiện ra như hồng thủy, khí tượng kinh người.

Mộ Thần cũng ấn ra cự chưởng dị hỏa. Diệp Thạch cùng Mộ Thần liên thủ, cho dù là vị võ thánh thất tinh ở Bạch gia kia cũng khó chống đỡ

https://thuviensach.vn

nổi, tuy vậy, hai người vẫn không phải là đối thủ của lão giả kia.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch bị một cự chưởng kia đẩy bay ngược ra ngoài.

Mặt đất chợt kịch liệt rung động, Mộ Thần nhanh chóng kéo Diệp Thạch, hai người lui về phía sau.

Bỗng một con yêu thú vô cùng lớn từ dưới đất đứng lên.

Mộ Thần dùng linh hồn lực nhẹ đảo qua, cảm thấy khó tin.

Con yêu thú này chắc hẳn đã ngủ rất lâu, thân thể cùng mặt đất hòa hợp như một thể, hoàn toàn không có khí tức, thế cho nên ngay từ đầu Mộ

Thần cùng Mệnh Tộc đều không phát hiện ra.

Lúc này yêu thú thức tỉnh, khí tức hết sức đáng sợ.

Hình dạng yêu thú giống như một con ếch, miệng nó vừa há ra, mấy võ tôn đã bị con yêu thú kia ăn vào miệng.

Một cỗ mùi thối cùng hấp lực thật lớn đánh úp lại, Mộ Thần kéo theo Diệp Thạch nhanh chóng bay ngược ra.

“Đó là quái vậtgì vậy?!”Diệp Thạch hỏi.

“Đừng độngtới nó, đi mau.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nghe vậy, lập tức thu liễm thần sắc trên mặt, bay theo Mộ

Thần rời đi.

“Tên kia đuổi tớiđây.”Mộ Thần chợt nói.

Diệp Thạch nhíu mày: “Lão nhân kia điên rồi?”

https://thuviensach.vn

Lão đầu chết tiệt kia lại dám ra tay với bọn họ ở loại địa phương này, phải biết là nơi này rất nguy hiểm.

Mệnh Tộc có nhiều lão quái vật, thực lực thật đúng là mạnh, lão tổ

tông võ thánh thất tinh của Bạch gia Diệp Thạch cũng có gặp mấy lần, thực lực lại kém hơn lão quái vật Mệnh Tộc rất nhiều.

Mộ Thần rất nhanh tính toán lộ tuyến, tránh né người phía sau.

Một gốc liễu xanh tươi vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Mộ Thần.

Trong lòng Mộ Thần liền trầm xuống, bởi vì trong tính toán của hắn, nơi này sẽ không có gốc cây liễu nào cả, nhưng cố tình ở đây lại xuất hiện một gốc cây lớn như vậy!

Mộ Thần đột nhiên nhớ tới ‘cây liễu giết người’ mà Lăng Xuyên trọng điểm đề cập với hắn.

Cành liễu đột nhiên vén ra, Diệp Thạch nhìn thấy phía trên thân cây liễu hiện lên một gương mặt quỷ dị, nhất thời mao cốt tủng nhiên.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch bị cành liễu bắt tới, bọc thành bánh chưng.

Mộ Thần trong lòng bị đè nén một trận, hỏa diễm mãnh liệt xuất ra từ

cơ thể.

Gốc liễu phát ra tiếng hét thảm, cành liễu mãnh liệt tán ra.

Mộ Thần ôm lấy Diệp Thạch bị cây liễu bỏ ra, không đợi Diệp Thạch hoãn một chút tâm tình nào, Mộ Thần đã nhanh chóng mang Diệp Thạch rời đi.

Sau đó mấy người Mệnh Tộc tìm tới chỗ vừa rồi, bị gốc liễu dây dưa một hồi mới đuổi theo tiếp.

https://thuviensach.vn

Hai người quẹo Đông quẹo Tây hai ngày, xác định bỏ được đám người Mệnh Tộc mới ngừng lại.

“Lão quái vật Mệnh Tộc kia là aivậy?Thực lực mạnh ghê.” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần híp mắt nói: “Hình như là võ thánh cửu tinh,chỉ cáchvõ thần một bước.” Dựa theo ký ức của Trang Thiên Dương thì Mệnh Tộc có một vị trưởng lão võ thánh cửu tinh vẫn luôn ru rú trong nhà, đã sống mấy vạn năm.

Diệp Thạch trừng to mắt: “Khó trách lợi hại như

vậy,nhưnggốcliễukiacũng rất lợi hại.”

“Chúng ta hiện tạiởchỗ nào? Trên bản đồ có biểu hiện không?” Mộ

Thần hỏi.

Diệp Thạch lấy ra ngọc bội nhìn nhìn, tràn đầy thất vọng nói: “Trên bản đồông ngoạiđưahoàn toàn không có.”

Mộ Thần nhíu mày nói: “Xem ra bản đồ khôngcó tácdụngrồi…”

“Bản đồ?Bản đồthìcó ích lợi gì, địa hìnhởđịa phương quỷ quái này mỗi ngày đều biếnđổi.” Một nam tử quần áo có chút rách nát, dáng người gầy gò, hốc mắt sâu bỗng xuất hiện ở trước mặt hai người.

“Ngươi là ai!!?”

“Ba ngàn năm, rốt cục lại có người tiến vào, lại còn là haitên nhóctrẻ

tuổi, vận khítathật tốt,không ngờ lại bắt được ở đây.” Lão giả tham lam nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch.

“Không muốn chếtthì giaonguyên thạch ra đâycho ta!!” Lão giả nhìn chằm chằm hai người, âm trầm quát.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch trong lòng giận dữ, đầu tiên là bị Mệnh Tộc lão giả đuổi giết, sau lại bị cây liễu dây dưa, bây giờ lại bị một người xa lạ uy hiếp, Diệp Thạch rốt cục không áp được cơn tức giận.

Diệp Thạch không chút do dự lấy ra sách trận pháp, phát động công kích về phía lão giả.

“Luyện Trận Nhập Thể? Bạch gia lạicó ngườitiến vào?” Sắc mặt lão giả biến ảo, nhìn chằm chằm Diệp Thạch, trong mắt tràn ra vài phần khủng hoảng.

Diệp Thạch lấy ra sách trận pháp phát động Nguyên Thủy Trận Văn, lão giả thấy chiếm không được cái gì, xám xịt chạy đi.

Mộ Thần nhìn lão giả rời đi, trong mắt hiện lên vài phần khác thường:

“Kỳ quái.”

Diệp Thạch quay đầu hỏi Mộ Thần: “Sao vậy?”

“Người kia khôngphải một trong những ngườitiến vàocùng chúng ta.”

Mộ Thần nói. Người nọ hình như căn bản không biết đến hắn cùng Diệp Thạch.

Hơn nữa, Diệp Thạch vừa rồi tuy rằng ra tay sắc bén, nhưng thực lực người nọ cũng không kém, theo lý thuyết không nên đi dứt khoát như vậy mới phải. Người nọ hình như đang kiêng kị cái gì.

“Quả thật không phải.” Một nam tử sắc mặt tái nhợt nhìn hai người, trong mắt hiện lên vài phần phiền muộn cùng bất đắc dĩ.

Sách trận pháp trong tay Diệp Thạch bỗng rời tay, bay vào trong tay nam tử.

Diệp Thạch lăng lăng nhìn nam tử, tâm tình ngoài ý muốn bình thản.

https://thuviensach.vn

Người này thực lực rất mạnh, thậm chí không phân cao thấp với tên võ thánh Mệnh Tộc bọn họ gặp lúc trước, nhưng Diệp Thạch lại không cảm thụ được địch ý trên người người này.

Bạch Tế Tuyết đánh giá Diệp Thạch, hỏi: “Ngươi bao nhiêutuổi?”

“Hai mươi mốt.” Diệp Thạch đầy cung kính trả lời.

Bạch Tế Tuyết mày nhăn chặt hơn vài phần, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng tức giận, “Ngươi mới hai mươi mốt tuổiđãlà võ thánh, chạy đến nơi này làm gì?Không phải là một vạn năm trướcđã có người truyền tin vềBạch gialàkhông nên để người nàovàođâysao?”

Đúng là có tin tức kia, nhưng mà đã vạn năm qua đi, trưởng bối trong tộc khó tránh khỏi tò mò, rốt cuộc Vùng Cấm xảy ra biến cố gì.

Diệp Thạch có chút khó hiểu nhìn Bạch Tế Tuyết: “Nơi này không thể

tới sao?”

Bạch Tế Tuyết hít một hơi, nói: “Cũng khôngkhác lắm.Đếnđây rồi thì không thểbước ra ngoài, trước kia còn có thểra, hiện tạithìkhông thể.”

Diệp Thạch nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Ta không rõ.”

“Ngươi hẳnđãbiết ta là ai?” Bạch Tế Tuyết dời qua đề tài khác, hỏi Diệp Thạch.

“Thư Linh nói, ngài là người sáng tạoranó.” Diệp Thạch nói.

Bạch Tế Tuyết gật đầu: “Đúng, sách trận phápnàylà ta luyện raởmấy vạn năm trước, ta có thể xem như tổ tiêncủangươi.”

“Nếu hiện tại nó đã nhận ngươilàchủ,vậyngươicứdùng đi.” Bạch Tế

Tuyết phất tay, sách trận pháp về tới trên tay Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Hắn là ai vậy?” Bạch Tế Tuyết sắc mặt không tốt nhìn qua Mộ Thần.

“Hắn là phu quâncủata, là người một nhà!” Diệp Thạch vội che trước mặt Mộ Thần nói.

Bạch Tế Tuyết nhíu mày, “Ngươi tuy là song nhi, nhưng hai mươi mốt tuổiđãlà võ thánh,vậy màcòn lập gia đình?Saokhông tìm nữ nhân?”

Diệp Thạch: “…” Y hai mươi mốt tuổi đã là võ thánh và có lập gia đình hay không thì có liên quan gì?

“Ngươi bao nhiêutuổi?”Bạch Tế Tuyết hỏi Mộ Thần.

“Hai mươi hai.” Mộ Thần nói.

Bạch Tế Tuyết cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, híp mắt, lập tức gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm, như vậycũng…miễn cưỡng xứngvớingười của Bạch giata.”

Mộ Thần: “…”

“Ngươi là gia tộcnào?” Bạch Tế Tuyết trầm ngâm rồi hỏi.

“Ta xuấtthântừ một tiểu gia tộcvôdanh, trong tộc trừ tathìcao thủ

mạnhnhấtcũng chỉlà võ hoàng, tiền bốihẳnlà không biết.” Mộ Thần nói.

Bạch Tế Tuyết híp mắt nói: “Không có gì, ngươi không có gia tộc dựa vào lại có thể đi đến một bước này, xác thựccoi nhưkhông tồi.”

Diệp Thạch gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Mộ Thần rất lợi hại!”

Bạch Tế Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, không nói gì. Diệp Thạch bị Bạch Tế Tuyết nhìn mà áp lực.

https://thuviensach.vn

“Ngươi hiểu trận phápkhông?” Bạch Tế Tuyết hỏi.

“Hiểu.” Mộ Thần nói.

“Đã xôngqua Bách Luyện Sát TrậncủaBạch giachưa?” Bạch Tế Tuyết tiếp tục hỏi.

“Đã xông qua.” Mộ Thần trả lời.

Bạch Tế Tuyết gật gật đầu: “Nếu là như thếthì coi như cũng được.”

“Tiền bối, ta nghe nói ngài đã biến mất mấy vạn năm. Nếungàicòn sốngthì saokhông đi ra ngoài?” Mộ Thần không hiểu hỏi.

Bạch Tế Tuyết nhìn Diệp Thạch cùng Mộ Thần, cười nhạo: “Các ngươi chorằngta khôngmuốnđi ra sao?”

Diệp Thạch cùng Mộ Thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ khó hiểu.

Bạch Tế Tuyết nhìn không trung, mặt bỗng nhiên căng chặt, “Hai ngươi đi theo ta, gió lốcsắptới rồi, chúng ta không thể tiếp tục ởlại chỗ

này.”

Mộ Thần nhìn thấy ưu sắc trên mặt Bạch Tế Tuyết, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút lạ. Bạch Tế Tuyết hẳn là võ thánh cửu tinh, Mộ Thần không biết có chuyện gì lại khiến một cao thủ như thế lo lắng tới vậy.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

369. Chương 369

Diệp Thạch cùng Mộ Thần phi hành theo Bạch Tế Tuyết một đoạn thời gian, sau đó thấy được một cái tiểu thành.

“Bạch tiền bối trở lạià.” Vệ binh nhìn thấy Bạch Tế Tuyết, lập tức tràn đầy cung kính bồi khuôn mặt tươi cười.

Bạch Tế Tuyết gật đầu với vệ binh, rồi mang theo Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào.

“Bạch tiền bối mangvàohai ngườikia là ai vậy?”

“Phỏng chừng là hậu bối Bạch giarồi, ba ngàn nămqua đilạicómột đám ngu ngốcxui xẻotiến vào.”

“Bạch tiền bốivẫnluôn không ra khỏi thành, chỉ cókhicảm ứng được hậu bối Bạch gia đếnthìmới có thể đi ra ngoài.”

“Haitên đóvận khí thật tốt, có quan hệ vớiBạch tiền bối, hẳn là có thể

ởtrung tâmthành.”

“Haitên đónhìn trẻquá nhỉ! Cũng không biết sao lại chạy đến nơi đây.”

“Nhất định làbọn họthiếu niên đắc chí, không chỗ nào cố kỵ, cũng không biết bọn họ có thể sống bao lâu ởđây.”

https://thuviensach.vn

“Đừng nói lung tung, đây chính là ngườicó quan hệ vớiBạch tiền bốiđấy.”

Lời mấy thủ vệ nói đều truyền vào trong tai Mộ Thần, Mộ Thần trong lòng hiện lên vài phần khó hiểu.

Mộ Thần nhìn thấy tiểu thành giống một đống vòng tròn đồng tâm, càng hướng vào trong, cấp bậc càng cao.

Trung tâm tiểu thành có vài toà tiểu cung điện.

“Đừng lộn xộn dùng linh hồn lực.” Bạch Tế Tuyết cảnh cáo nói với Mộ Thần.

Mộ Thần ngượng ngùng cười.

Bạch Tế Tuyết giải thích với Mộ Thần cùng Diệp Thạch:

“Trungtâmthành lànơi mấylão quái vậtở, tính tình đều không tốt lắm.”

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở.” Mộ Thần vội cảm tạ.

Bạch Tế Tuyết không nói nữa, mang Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào một tòa cung điện trong đó.

Mộ Thần chú ý tới, Bạch Tế Tuyết tại môn khẩu cung điện thiết lập một cái trận pháp cửu cấp, vô cùng huyền ảo.

Về tới cư thất, Bạch Tế Tuyết lấy ra một tờ bản đồ đưa cho hai người xem.

Diệp Thạch một đường đi tâm tình bất ổn, trong lòng có một cỗ áp lực nói không nên lời, lúc này nhìn thấy bản đồ, tâm tình Diệp Thạch lại càng không tốt.

https://thuviensach.vn

Trên bản đồ có một mảnh lớn địa vực bị bôi đen, trên mặt Mộ Thần có chút nghi hoặc: “Tiền bối,phầnmàu đenkialà gì?”

“Ta cũng không biết là cái gì,nhưngtất cả mọi ngườiđềuxưng là nguyền rủa.” Bạch Tế Tuyết nói.

“Nguyền rủa?” Diệp Thạch cùng Mộ Thần không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Tổgia gia, nguyền rủa là cái gì?” Diệp Thạch nhịn không được hỏi.

Bạch Tế Tuyết mờ mịt cười, thần sắc có chút vô lực, “Không có người nói đó là cái gì, nhưngmàthứ nàyngay cảvõ thánh cửu tinhcũngphải nhượng bộ lui binh.”

“Tại mấy chục vạn năm trước Vùng Cấm cònchưatồn tại nguyền rủa thứ này, saunàykhông biết có phảilà cóngười nào xúc động cái gì, nguyền rủa liền xuất hiện.Chỉ cần ngươi xuất hiệntrongkhu vực nguyền rủa,thìkhông thể tránh khỏimàlây dính nguyền rủa.”

Diệp Thạch vội vàng hỏi Bạch Tế Tuyết: “Vậy ta cùng Mộ Thần…”

Bạch Tế Tuyết đầy thương hại nhìn hai người, nói:“Các ngươi cũngbịlây dính.”

Diệp Thạch gắt gao cắn môi, tuy rằng không biết nguyền rủa là cái gì, nhưng nhìn thần sắc Bạch Tế Tuyết như vậy, Diệp Thạch cũng biết thứ này thực phiền toái.

“Nếu lây dínhthìsẽ như thế nào?” Mộ Thần hỏi.

“Khi đã dính vào,ngươisẽkhông thểra ngoài nữa, ngươi chỉ có thể

sốngtrong phạm vinguyền rủa bao phủ.”Bạch Tế Tuyết uống chén linh rượu, lẩm bẩm.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày, nói: “Ra không được?”

Bạch Tế Tuyết gật đầu: “Đúng vậy! Bằng không ngươi chorằngvìsao lạicó nhiều người như vậy ởđây không ra.”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch cố gắng hỏi Bạch Tế Tuyết: “Thật sự không còncách nào?”

“Có lẽ có,nhưngkhông ai biết.”Bạch Tế Tuyết lắc đầu.

Bạch Tế Tuyết nhìn Diệp Thạch, ông chú ý tới Diệp Thạch nhíu mày lại, nhưng xem ra cũng không phải đặc biệt sốt ruột, ông chỉ bất đắc dĩ

cười.

Bạch Diên Tinh mới hai mươi mốt tuổi, tâm tính thiếu niên, cũng là thiếu niên đắc chí, ở bên ngoài hẳn cũng là nhân vật phong vân có một không hai.

Hiện tại dù ông kể về nguyền rủa nghiêm trọng cỡ nào thì y cũng sẽ

không tin nhiều.

Nhớ năm đó lúc ông vừa mới bị vây trong Vùng Cấm, ông cũng không có một chút nóng nảy, luôn nghĩ rằng mình có thể nghĩ ra được biện pháp đi ra, rồi sau đó, ông lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thời gian trôi qua cực nhanh, hoang độ trong Vùng Cấm một năm rồi lại qua một năm.

“Nhưng tiền bối, tachưa từngnghe nóinhững chuyệnvề nguyền rủa Vùng Cấm.” Mộ Thần nói.

Bạch Tế Tuyết liếc mắt nhìn Mộ Thần, nói: “Ngươi đương nhiênlàkhông biết, bởi vì người trúng nguyền rủa không đi rađược, tin tức https://thuviensach.vn

cũngkhôngtruyềnra, mànhữngngười có thể may mắn trở về cũng không biếtchuyện đó,như thế thìcác ngươi làm sao biếtđược.”

“Vùng Cấm là một địa phương thần kỳ, mười mấy vạn năm trước, nơi này tuy rằngrấtnguy hiểm,nhưngđông đảo linh mạch, linh mạch cực phẩm cũng không khó tìm, linh thảo cửu cấp mọc thành bụi, các loại linh dịch, linh ngọc cũng nhiều đếm không xuể. Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, người tới nơi này tìm kiếm cơ duyên nhiều đếm không xuể.”

“Nhưngsau khinguyền rủa bùng nổ, nơi này liền từ từ biến thành‘vùngcấm’chân chính, một khi bước vào phạm vi nguyền rủa bao phủ, ngươiliền không thoát được.Mười mấy vạn năm nay, phạm vi nguyền rủa bao phủvẫn đềumở rộng,màmấy ngàn năm gần đây, tốc độ nguyền rủa lan tràn lại càng lúc càng nhanh, dựa theo tốc độ này, hẳn khôngquabao lâunữa, Vùng Cấm này sẽ không có mộtnơi nào cho chúng ta ở.”

Mộ Thần nhíu mày hỏi: “Nếu nguyền rủa tích lũythìsẽ như thế nào?”

“Một khi nguyền rủatrongcơ thể tích lũy đếnmộttrình độ nhất định,ngươisẽ điên cuồng.” Bạch Tế Tuyết nói.

“Điên cuồng?” Diệp Thạch không hiểu.

Bạch Tế Tuyết nói: “Đúng vậy! Điênđến chết.Một khi nguyền rủa tích lũy tới trình độ nhất định,nósẽ định kỳ phát tác.Lúc nóphát tác, đầusẽđau muốn nứt ra, sống không bằng chết. Rất nhiều người đều nhịn khôngnổiđauđớn màchết.”

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch: “…”

“Trúng nguyền rủathìnhất địnhphải ởtrong phạm vinguyền rủasao?

Chẳng lẽ không cóaithử mạnh mẽ đột phá ra ngoài sao?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

Bạch Tế Tuyết tái nhợt nói:“Sao lại không có, nếu cócáchkhác, ai sẽ

nguyện ýở trong cáiđịa phương quỷ quái này.”

Diệp Thạch cắn môi: “Vậykết quảthì sao?”

Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ trả lời: “Chết. Nổ tan xác mà chết.”

Diệp Thạch: “…”

“Hơn vạn năm trước cómộtvõ thánh bát tinh chịu không nổi, muốn xông rangoài, kết quả,hắn vừa mới xông rathìchỉ tronggiây lát liền thất khiếu chảy máu, già nua cực nhanh, biến thành một đống bạch cốt.” Bạch Tế Tuyết vẻ mặt có chút tái nhợt, nghĩ lại mà sợ nói.

Mộ Thần nhíu mày, trong lòng dâng lên vài phần cảm giác gấp gáp.

“Võ thánhbát tinh?” Diệp Thạch thì thào.

Bạch Tế Tuyết: “Đúng.”

“Tổgia gia,vừa rồi tênvõ thánhkiamuốn cướpnguyên thạchcủa chúngta, trongVùng Cấm không có linh mạch sao?” Diệp Thạch hỏi.

“Có! Sao lại không có?” Bạch Tế Tuyết dừng một chút, nói: “Đáng tiếc, nguyên thạchtrong khunguyền rủa đều bị nguyền rủa ô nhiễm,hấpthu loại nguyên thạch nàychỉ làmtốc độ tu luyện giả điên cuồng nhanh hơn, cho nên rất nhiều người tình nguyện không tu luyện, tình nguyện tu vi rút lui cũng không dùng những nguyên thạchđó.”

“Tổgia gia, vậy ngài làm như thế nào?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Tế Tuyết nhìn Diệp Thạch: “Ta cómộttrận pháp có thể tinh luyện nguyên thạch, có thể tinh lọcmột chútnguyền rủatrongnguyên thạch,trong căn phòngphíaĐông cònmộtluyện dược sư cửu cấp, ta có thể dùng nguyên https://thuviensach.vn

thạchđãtinh lọc đổi lấy một ít đan dược, tinh lọc nguyền rủa trong thân thể.”

“Đan dượcđó cóhiệu quảkhông?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Tế Tuyết lắc đầu thở dài, nói: “Hiệu quả khônglớn,lạicònphi thườngmắc,nhưng cómột chúthiệu quảđãtốt lắmrồi.”

“Mộ Thần cũngbiếtluyện đan.” Diệp Thạch nói.

“Hửm,hắnmới hai mươi hai tuổi, vừabiếttrận pháp, lạibiếtluyện đan,đúng làkhông ítnhỉ!” Bạch Tế Tuyết cười nói.

Diệp Thạch gật mạnh đầu: “Đúng vậyđúng vậy! Mộ Thầnbiếtrất nhiều…”

Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần một cái, nói: “Xem ra ngươi học không ít!Nhưngnguyền rủa sẽ không bởi vì ngươi học nhiềumàkhônglâynhiễm ngươi.”

Mộ Thần vội vàng nói: “Tiền bối nóiphải.”

Diệp Thạch có chút rầu rĩ nói: “Mộ Thầnrất…” Lợi hại.

“Đừng nói nữa.” Mộ Thần kéo Diệp Thạch lại.

Diệp Thạch buồn bực im miệng.

“Trong trung tâmVùng Cấm còn năm cung điệnnữa,ở đó cóhaitênvõ thánh bát tinh, batênvõ thánh cửu tinh, đều lànhững ngườikhông dễ đối phó, các ngươi không cần lung tung trêu chọc người ta.” Bạch Tế Tuyết nhắc nhở.

Mộ Thần sắc mặt đổi đổi: “Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm.”

https://thuviensach.vn

“Tổ gia gia, ngài có biết chỗ nào cósáchvềminh văn cùng phù chúkhông?” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Tế Tuyết nhướng mày nhìn Diệp Thạch, nói: “Tòa tiểu thànhnàychia làm trungtâmthành, nội thành, trung thành, ngoại thành.Ở

trung thành có mộttiệmtạp hoá, hẳn làở đócó.”

“Tiệm tạp hoá? Ở đóthìcó thể có thứgìtốt?!” Diệp Thạch nhíu mày nói.

“Thứ khác thìkhông có,nhưng ở đóphù chú, minh vănlại cókhông ít,đều là sáchbát cấp, cửu cấpnhưng lạikhông cóai muốn.”Bạch Tế Tuyết nói.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, kinh nghi: “Vìsao…”

Bạch Tế Tuyết: “Vì không dùng được.”

Mộ Thần cùng Diệp Thạch hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vài phần tò mò.

Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Có rất nhiều tu luyện giả vừa tới đây đều cảm thấy hứng thú đối với thứ

khó gặp bên ngoài như cao cấp minh văn, phù chú, nhưng mà không qua bao lâu họ sẽ phát hiện, mấy thứ này không có chỗ dùng tới, sau đó liền buông tha.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch tay dắt tay, đi tới trung thành.

Theo Bạch Tế Tuyết nói, tòa thành này không biết bắt đầu tồn tại từ

khi nào, tiểu thành rất kỳ quái, nó là địa phương loãng nguyền rủa nhất trong Vùng Cấm, cũng là Vùng Cấm một nơi duy nhất không chịu ảnh hưởng từ bão cát.

https://thuviensach.vn

Càng tiếp cận trung tâm thành, nguyền rủa càng loãng, cho nên, càng tiếp cận trung tâm thành, địa vị tu luyện giả càng cao.

Bạch Tế Tuyết là một trong những người có địa vị cao nhất trong Vùng Cấm này.

Mệnh Tộc cũng có một lão nhân ở trong này. Lão nhân kia cũng là võ thánh cửu tinh, nhưng nghe nói người nọ bệnh sắp chết, rất nhiều người đều đang quan vọng ngóng trông lão nhân đó chết đi, như vậy dễ đoạt cung điện của lão. Sở dĩ bây giờ còn chưa động thủ, là vì lo lắng lão nhân kia lúc sắp chết giết ngược lại.

Hiện giờ Mệnh Tộc lại vào thêm vào một võ thánh cửu tinh, tính toán của những người đó sợ là phải thất bại.

“Sớm biếtvậyta không nênđưangươi đếnđây.” Mộ Thần quay đầu, áy náy nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch gắt gao nắm chặt tay Mộ Thần, lắc lắc đầu, nói:

“Không.Không phải như thế. Làchínhta muốn tới.”

“Nếu chỉ có ngươi tiến vào, ba năm sau ngươilạithật sự ra không được, mà ta lại vào không được,như vậy tiếp quaba ngàn năm tacũng vẫnsẽ tiến vào tìm ngươi.Ta khôngmuốntách ravới ngươi, ta khôngmuốn sốngtiếpnhững ngàyhoảng sợ bất lựcnhưlúc trướckhimộtmình điđến Trung Châu.”

Mộ Thần nhìn bộ dáng thất kinh của Diệp Thạch, khẽ vuốt gương mặt Diệp Thạch, nói: “Thực xin lỗi.”

Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không có,chỉlàchúng ta đúng là cólỗivớiĐại Bảo, Tiểu Bảo. Nhưng cũng maykhông cómanghai đứa nhỏvào,may màphụ

thân cùng mẫu phụ đềuởbên ngoài, bọn họ sẽ chiếu cốtốt hai đứa.”

https://thuviensach.vn

“Nếu, chúng ta ra không được,vậy thìlàmsao?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.

“Nếuđãra không được,vậychúng ta có thể ở trong nàysống tiếp!” Diệp Thạch nắm tay Mộ Thần, nói.

Ngày cũng phải trôi qua, người đều phải sống tiếp, lão tổ tông nói, rất nhiều người tới nơi này, phát hiện ra không được, liền lựa chọn mọc rể nẩy mầm ở ngay tại nơi này.

Mộ Thần cười cười, nói: “Ngươi nói đúng.”

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ở trong cổ mộ sinh họat một đời, ngoại nhân nhìn thấy cổ mộ âm lãnh tịch liêu, nếu như sinh hoạt ở trong đó, nhất định sẽ sống không bằng chết, nhưng nếu có người mình yêu làm bạn, như vậy dù nơi nào thì vẫn là chốn yên vui.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

370. Chương 370

“Lão tổ tông.” Một nam tử diện mạo thô cuồng đi tới, cung kính gọi Bạch Tế Tuyết.

Bạch Tế Tuyết nhìn người nọ, hỏi: “Khôngsao chứ?”

Trong cung điện của Bạch Tế Tuyết không chỉ có mình Bạch Tế

Tuyết, còn có vài võ tôn, võ thánh của Bạch gia. Những người này đều đang bế quan, nên Mộ Thần cùng Diệp Thạch đều không có nhìn thấy.

Vừa rồi Bạch Hùng Đào phát tác nguyền rủa, Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ phải an trí hắn vào trong một gian trận pháp thất.

“Sốngqua được. Có mấy lần thật muốn chết, đáng tiếc vẫn là luyến tiếc.”Bạch Hùng Đào có chút xấu hổ gãi gãi ót.

Bạch Tế Tuyết cười khổ, “Đừng nói như vậy, có đôi khi, sốngcòngian nanhơn cảchết.”

Có thể sống thì ai lại thật sự nguyện ý đi tìm chết? Con kiến còn ham sống, huống chi là người.

Tuy rằng đi ra ngoài là một hy vọng xa vời, nhưng còn sống thì còn hy vọng.

“Lão tổ tông, có phải trong gia tộc lạiđưangười đến?” Bạch Hùng Đào cau mày hỏi.

https://thuviensach.vn

Bạch Tế Tuyết gật đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ, “Đúng vậy.Gia tộcđưađếnmộttiểu song nhi tu luyện Luyện Trận Nhập Thể, hai mươi mốt tuổiđãthành võ thánh.”

Bạch Hùng Đào mày cau chặt, nóng nảy nói: “Người trong gia tộc nghĩ như thế nàovậy!Sao lại đưamộtnhân tài nghịch thiên như vậy vào loại địa phương này?”

Theo hắn hiểu biết, nguyên khí ở Trung Châu đã càng ngày càng loãng, thăng cấp cũng càng ngày càng khó, võ thánh hai mươi mốt tuổi, có thể đoán ra thiên phú người này tốt cỡ nào.

“Cũng không thể trách bọn họ, bọn họ cũng không biết tình huống trongnày thếnào.” Bạch Tế Tuyết lắc đầu nói.

Bạch Hùng Đào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài.

Bạch Tế Tuyết cười khổ nói: “Tiểu song nhi kia còn dẫn theo bạn lữ

tớiđây, một võ thánh hai mươi hai tuổi, nghe nói hiểu trận pháp, còn hiểu luyện đan, hiểuđượckhông ít.”

Bạch Hùng Đào nhất thời ngay cả cười khổ cũng cười không nổi,

“Bọn họcoiVùng Cấmthànhđịa phương ngắm cảnh du lịch à?!Nhưngnhư

vậy cũng tốt, ít nhất cóđôi có cặp, sẽ khôngquácô đơn. Chỉ là không biết gia tộcthếnàorồi?”

Bạch Tế Tuyết nói: “Chuyệnnàythì không cần ngươi lo lắng, trừ bỏ

tiểu song nhi kia, trong gia tộc còn có ba võ thánh, đủ để tự bảo vệ mình.”

Bạch Hùng Đào yên lòng, sau đó hỏi: “Vậy thìtốt, đúng rồi lão tổ

tông, bọn họ hiện tạiđi đâurồi??”

Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Đitớitiệmtạp hóaởtrung thành.”

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào đen mặt: “Đitiệmtạp hóa?Bọn họ đitớihắc điếm đó làm gì?” Tên điếm trưởng kia cũng không phải hiền lành gì.

“Muasách thì phải.” Bạch Tế Tuyết nói.

Bạch Hùng Đào càng đen mặt: “Muasách? Muasách làm gì!”

Bạch Tế Tuyết nhún vai nói: “Diên Tinh nóimuốnsách minh văn cùng phù chú.”

“Mua sách này làm gì?Không cótác dụnggì.” Bạch Hùng Đào không hiểu.

Trong bí cảnh này ngược lại từng có cửu cấp minh văn sư cùng phù chú sư, nhưng đều đã chết sạch. Hiện giờ minh văn sư cùng phù chú sư dư

lại đều chỉ là gà mờ, không dùng được, nên liền dần dần xuống dốc.

Bạch Tế Tuyết nhún vai nói: “Ai biết được.Bạn lữcủatiểu song nhikiahìnhnhưbiết chútminh vănvớiphù chú,hẳnlàmua chobạn lữy.”

“Đây là Vùng Cấm! Cũng không phải làởbên ngoài.Cho dùminh văn cùng phù chúcóđạt tới cửu cấpthìkhông dùng được chính là không dùng được.Lão tổ tông,sao ngàikhông ngăn cảnbọn họ?!” Bạch Hùng Đào lắc đầu, vô cùng không đồng ý.

Bạch Tế Tuyết uống một ngụm linh trà, “Vừa mới tiếnvào, khó tránh khỏi không rànhtìnhtrạnghiện nay,chịuchút thiệt thòi mới nhớ

lâu.Cònngăncản?Chuyện này căn bảnngăn không được.” Bạch Tế Tuyết lắc đầu nói.

Có thể đi vào bí cảnh này thì ở bên ngoài đều là nhân vật lợi hại. Ở

ngoài bọn họ hô phong hoán vũ, không gì làm không được, nên khi tiến vào, lập tức thích ứng là không có khả năng.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng minh văn cùng phù chú không có nhiều trọng dụng ở Vùng Cấm, nhưng ở Trung Châu lại không giống! Hai người vừa mới đến, muốn lập tức chuyển biến quan niệm, đó là không có khả năng.

Bạch Tế Tuyết năm đó cũng từng ngăn cản Bạch Hùng Đào, nhưn, Bạch Hùng Đào căn bản không nghe theo Bạch Tế Tuyết, chịu mấy lần thiệt mới yên tĩnh.

“Lúc ngươi vừa đến khôngphải cũngcảm thấy chính mình thiên hạ vô địch, người khác đều ra không được, chỉ có ngươimớicó thể

nghĩrađượcbiện pháp đi ra ngoài sao?” Bạch Tế Tuyết liếc Bạch Hùng Đào một cái.

Bạch Hùng Đào cười khan, gãi gãi mặt, vô cùng xấu hổ nói:

“Đềulàchuyện đã qua, lão tổ tông bây giờ cònnhắc tớinó làm gì…”

“Đếnrồi.”Mộ Thần dừng cước bộ nói.

“Thật đúng làtiệmtạp hóanha!”Diệp Thạch kinh ngạc nói.

Trên cửa tiệm chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản ‘Tiệm tạp hóa’, trực tiếp khiến người ta líu lưỡi.

“Tiệm này nát như vậy?Thật sự sẽcó đồ chúng ta muốn sao?” Diệp Thạch rầu rĩ nói nhỏ.

“Vào xem sẽ biết.” Mộ Thần nói.

“Vậyđi thôi.” Diệp Thạch bảo.

Mộ Thần: “Được.”

Lão bản đang ngủ gật trước quầy, cảm giác thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch, lập tức thanh tỉnh lại.

https://thuviensach.vn

“Hai vị muốn cái gì?Thương phẩmtrong bổn điếm không lừa già dối trẻ, hàng thật giá thật, tuyệt đốikhiến hai vị cảm thấykhônghề hối hận khitới đây!” Lão bản tươi cười đi tới trước mặt hai người.

Mộ Thần nhìn bộ dáng lão bản như tiêm máu gà nhìn bọn họ như nhìn thấy dê béo, tâm tình nhất thời có chút quỷ dị.

Diệp Thạch tại trong tiệm nhìn nhìn, nhất thời sợ ngây người, sách bát cấp minh văn cùng cửu cấp minh văn ném như ném rác rưởi, chủ tiệm này thật ra là một tên lừa đảo phải không? Mấy thứ này nếu như đều là thật thì tại sao có thể để như vậy?

Diệp Thạch tại khu sách trận pháp tìm được mấy quyển sách trận pháp bát cấp, cửu cấp.

Diệp Thạch có chút kinh nghi phát hiện, những quyển sách đó đều là thật, trong đó có mấy quyển sách trận pháp, lại còn là sách trận pháp cao nhất của Bạch gia, Diệp Thạch nhất thời có loại cảm giác khó tin.

Lão bản quan sát thấy sắc mặt Diệp Thạch, trong lòng nhất thời nắm chắc,“Hai vịmuốncái gì, trongtiệm có rất nhiềuthứ tốt.Chỗchúng ta chỉ có ngươi không thể tưởng được thứ tốt, không cóthứ nào mà ngươikhôngtưởng ra.”

Mộ Thần cầm lên một quyển minh văn cửu cấp, hỏi: “Quyển sách này bao nhiêu?”

“Tiểu ca, ánh mắt ngươi thật tốt, thứ này chính là trấn điếm chi bảotrong tiệmchúng ta.Nhìn tiểu huynh đệ ngươi anh tuấn tiêu sái hơn người,nhìn là biếtchính là nhân trung long phượng, tương lai nhất định có thể trở thành minh văn sư cửu cấp a…” Lão bản thao thao bất tuyệt khen ngợi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần run run khóe miệng. Trấn điếm chi bảo? Phía trên trấn điếm chi bảo tất cả đều là bụi đây này!

“Bao nhiêu?” Mộ Thần cắt lời lão bản.

“Hai mươi vạn khối nguyên thạch trung phẩm…” Lão bản nói.

Diệp Thạch trừng to mắt, hai mười vạn nguyên thạch trung phẩm?

Thứ này nếu đem ra bên ngoài, hai mươi vạn nguyên thạch thượng phẩm cũng không thể mua được. Vùng Cấm thật điên cuồng.

Lão bản nhìn bộ dáng Diệp Thạch, trong lòng cười thầm.

“Quá mắc!” Mộ Thần như đinh đóng cột nói.

Diệp Thạch lần thứ hai trừng mắt, thầm nghĩ Mộ Thần cũng thật điên cuồng.

“Tiểu ca, ngươi nói bao nhiêu?!” Lão bản hỏi.

“Hai nghìn nguyên thạch trung phẩm.” Mộ Thần nói.

“Tiểu ca, ngươi thậtbiếtnói giỡn, đây chính làsáchminh văn cửu cấpđó nha! Hai ngàn nguyên thạch trung phẩm,mộttrang sách cũng khôngmua được đâu.” Lão bản oán hận nói.

Mộ Thần bất động thanh sắc cười, hai mắt trêu tức nhìn lão bản.

“Tiểu ca, ngươi thậtbiết chặt chém,bởi vìngươi là đơn sinh ý thứ nhất hôm nay, bán cho ngươi.” Lão bản hào sảng nói.

Diệp Thạch đứng ở một bên nhìn mà sửng sốt. Sách minh văn cửu cấp chỉ có giá hai nghìn nguyên thạch trung phẩm? Chuyện này nếu như để

đám minh văn sư bên ngoài biết, đám người kia sẽ khóc chết.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần mua không ít sách học thuật, mang Diệp Thạch rời đi.

“Tiểu huynh đệ đi thong thả, lần sau lại đến.” Lão bản mặt mày hớn hở tiễn bước Mộ Thần cùng Diệp Thạch.

Nhìn hai người đi xa, sắc mặt lão bản tiệm tạp hóa rốt cục thay đổi.

“Ba ngàn năm, lạithêmba ngàn nămtrôiqua. Nguyên thạch cònchưabị

nguyền rủa ô nhiễm, khí tức thậtđúnglàkhiếnngườitasay mê!”

“Lão quỷ,cóhaiđứa ngốc vừa đến! Người ngốc,lạinhiều tiền, mặc dù là võ thánh, nhưng hẳnchỉmới lênvõ thánh.Ngươithấychúng tacó nênthừa dịp bọn họ ra khỏi thànhmàđộng thủkhông?Cũng là một sinh ý lớn đấy!”

Lão bản tiệm tạp hóa cười tủm tỉm nói với không khí, trong thành không được động thủ, đây là nhận thức chung của mọi người, nếu ai dám động thủ trong thành, quấy nhiễu mấy lão quái vật trong trung tâm thành, vậy thì chết như thế nào cũng không biết.

“Không thể độnghaitênđó.” Nam nhân áo đen từ trong bóng ma đi ra nói.

“Vìsao?” Bạch y lão bản hỏi.

“Haitên

đólàdoBạch

lão

quáiở

trung

tâmthành

tự

mìnhmangvề,hìnhnhư có quan hệvớiBạch lão quái.” Nam nhân áo đen nói.

“Là người Bạch gia?Cònlà Bạch lão quái tự mìnhmangvề?Ta nóimà,bình thường đámbao cỏ mới tới sớm đã bịgiátađưa rahùđứng hình,làm gìcònbiếttrả giá giốngtên kia, còntrảác như vậy.Bạch lão quái nhất địnhtừngnhắc nhở bọn họ.” Bạch y lão bản bĩu môi nói.

“Thoả mãn đi, ngươi kiếm không ítrồi.” Nam nhân áo đen nói.

https://thuviensach.vn

Bạch y lão bản ha hả cười: “Cũng không có bao nhiêu, không bao nhiêu cả, sinh ýnhỏmà thôi, có thể kiếm bao nhiêu!”

Bạch y lão bản dời qua đề tài khác: “Không phải ngườiBạch gia đều nghiên cứu trận pháp sao? Vừarồihaitênkia mua rất nhiềusách khác, còn sách trận pháp thì muarất ít.”

“Haitên đó cókhả nănglàđánh chủ ý mang ra ngoài,sau đóđầu cơ trục lợi.” Nam nhân áo đen có chút trào phúng.

Bạch y lão bản bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Niên thiếu vô tri.”

Nam nhân áo đen nhìn bộ dáng bạch y lão bản thở dài thở ngắn, bất đắc dĩ nói:“Đủ rồi,đừng cómèo khóc chuột giả từ bi, nếu người ta không vô trithìngươikiếm được nguyên thạch à.”

Bạch y lão bản nở nụ cười hàm hậu: “Rồi rồi.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

371. Chương 371

“Trởvề rồi à.” Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.” Trên mặt Diệp Thạch áp không nổi hưng phấn.

“Vị này chính là Bạch Hùng Đào, cũng là trưởng bối của các ngươi.Trừhắnra,trong

cung

điện

còn

có

nămngườiBạch

gia,nhưngđềuđangbế quan.” Bạch Tế Tuyết không nhìn vẻ mặt kích động của Diệp Thạch, giới thiệu với Mộ Thần Diệp Thạch.

“Xin chàotiền bối.” Mộ Thần và Diệp Thạch cùng kêu.

Bạch Hùng Đào khoát tay áo, nhăn mày hỏi: “Nghe nói các ngươitớitiệmtạp hóa, mua những gì?”

“Mua rất nhiềusách về phương diệnminh văn, phù chú, luyện đan, trận pháp, luyện khí, đềurất rẻ, mua mấy trămquyển, tổng cộng mớichỉ tốnmột ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm.” Diệp Thạch đắc ý nói.

“Cái gì?!Một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm?!” Bạch Hùng Đào đen mặt, tức giận kêu lên.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.” Một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm liền có được mười chồng sách học thuật cửu cấp, cảm giác này thật sự là quá sung sướng.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào tức giận nói: “Xài nhiềudữvậy?”

Diệp Thạch: “…” Một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm rất nhiều sao? So với bán phá giá còn rẻ hơn quá trời.

Nếu ở ngoài mà y đi nói, y chỉ tốn một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm liền mua được một đống sách học thuật bát cấp, cửu cấp, những tu luyện giả khác nhất định sẽ nghĩ là y điên rồi.

Lúc Mộ Viễn Phong lập gia đình, tùy tiện một người có chút thân phận đưa hạ lễ, tặng kèm nguyên thạch cũng chỉ cỡ đó thôi.

“Rấtmắcsao?” Diệp Thạch có chút không hiểu.

Bạch

Tế

Tuyết

cười

khổ:

“Ở

bên

ngoài

mà

nói,tấtnhiênlàkhôngmắc,nhưng ở trong đâymà nói,rất mắc, vô cùng mắc.”

Diệp Thạch: “…”

Bạch Tế Tuyết âm thầm ở trong lòng lắc lắc đầu, tăng nhiều cháo thiếu mà!

Vùng Cấm chỉ có ở lúc tân nhân tiến vào mới có khả năng có được nguyên thạch không bị ô nhiễm, mà Vùng Cấm ba ngàn năm mới mở ra một lần, bình thường tu luyện giả cũng sẽ không mang theo quá nhiều nguyên thạch.

Bạch Hùng Đào nhìn vẻ mặt không hiểu của Mộ Thần cùng Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “Các ngươi không biết giá thị trường,chứvài thứ kia ở trong mắt tu luyện giả bên ngoàiđúnglà vật báu vô giá,nhưng ởtrong mắt ngườitrong khunguyền rủaởVùng Cấm,đóchính là rác rưởihết.Các ngươi mua nhữngquyển sách đó, trên tay rất nhiều ngườiởVùng Cấm đều có, chỉ

là những người đó cảm thấy không cótác dụng gì, cho nênđềukhông lấy ra bán.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch: “…” Bên ngoài là vật báu vô giá, ở đây lại chỉ là rác rưởi.

Mộ Thần: “…” Vùng Cấm thật đúng là địa phương khiến người ta điên cuồng.

Bạch Tế Tuyết nhìn vẻ mặt không cho là đúng của Diệp Thạch, cũng không nói thêm gì, thời gian sẽ thay đổi hết thảy. Giá trị quan của Diệp Thạch còn dừng ở giá trị quan của người Trung Châu, thay đổi cần có thời gian.

Bạch

Hùng

Đào

nhíu

lại

mày,

không

hiểu:

“Khôngphảilàđimuasáchminh văn cùng phù chúthôi sao?Sao ngay cả

sáchtrận pháp, đandược, luyện khícũngmua?”

“Mộ Thần hiểu minh văn, phù chú, trận pháp, đan thuật, luyện khí cũng hiểu.” Diệp Thạch vô cùng tự hào, đắc ý dào dạt nói, nhiều sách như

vậy, đều có tác dụng hết.

“Ngươi hiểuđúng làkhông ít.”Bạch Hùng Đào nói.

Diệp Thạch rầu rĩ nhìn Bạch Hùng Đào. Lại là như vậy, lại là như vậy.

Dù là Bạch Hùng Đào hay là Bạch Tế Tuyết, bọn họ đều không đồng ý đối với việc Mộ Thần hiểu rất nhiều, còn mang theo một chút châm chọc.

Diệp Thạch vừa định muốn tranh luận một chút, lại bị Mộ Thần dùng ánh mắt ngăn lại.

Bạch Tế Tuyết phân phòng cho Mộ Thần cùng Diệp Thạch xong, liền bế quan.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch vừa vào phòng, liền trốn vào trong Linh Tháp.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “Mộ Thần, ngươinghĩnguyền rủa kia là cái gì?”

Mộ Thần nói: “Ngươi chorằngta là thần tiênkhông gì làm không được, khônggìkhông biếttới à?”

Diệp Thạch nâng cằm, rầu rĩ thở dài một hơi.

“Ủy khuất ngươiđitheo taở nơi này.” Mộ Thần áy náy nói.

“Ta không có gì ủy khuấtcả, chỉlà nếu thật sự ra không được,thì thật sự

rất có lỗi vớiĐại Bảo Tiểu Bảo.” Diệp Thạch cúi đầu, có chút ảm đạm nói.

Mộ Thần ôm Diệp Thạch vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Thạch.

“Tin tưởng ta, ta sẽ cócáchmang ngươi rờikhỏi đây,chuyệnngười khác làm không được, ta nhất định có thể làm được.”Mộ Thần nói.

Diệp Thạch cười: “Ta đương nhiên tin tưởng ngươi.”

Mộ Thần cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

“Mộ Thần, nếu như chúng ta thật có thể đi ra ngoàithìliền phát tàirồi.Những thứ kiarẻnhư vậycơ mà.” Diệp Thạch mặt mày hớn hở nói.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tháp Linh, nguyền rủa là cái gì, ngươi biết không?” Mộ Thần hỏi Tháp Linh đang một bên thật cẩn thận vỗ cánh.

Tháp Linh đầy xấu hổ nói: “Không biết.Tháp chủ đại nhân, ta chỉ

làmột Tháp Linhkiến thức thiển cận, vấn đềhuyềnảonhư vậy,ngươi hỏi ta, ta làm sao biếtđược!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần đen mặt: “Ngươiđúng làngốc muốn chết.”

“Tuy rằng ta không biết, nhưng mà tiểu hỏa longcókhả năng biết.”

Tháp Linh do dự nói.

“Tiểu hỏa long?” Diệp Thạch hỏi.

Tháp Linh nói: “Tháp chủ đại nhân, thật ra tiểu hỏa long có khả năng là không thuộc về thế giới này, nó chỉ là lưu lạc ở thế giới này mà thôi. Cái nguyền rủa kia huyền ảo như vậy, ngay cả võ thánh cửu tinh cũng phải nhượng bộ lui binh, ta cảm thấy có khả năng không phải là của thế giới này.”

Mộ Thần híp mắt, bất giác nghiêm nghị. Cũng phải, thế giới này hiển nhiên cao cấp hơn địa cầu rất nhiều, nhưng phía trên thế giới này hẳn là còn có thế giới cao hơn nữa. Nghe nói trước kia sau khi võ thánh thăng cấp võ thần, tất cả đều phi thăng đến thần giới.

“Tiểu hỏa long đâu, hiện tại thế nào? Tìm nó hỏi một chútđi.” Diệp Thạch hỏi.

“Nó đanghôn mê.” Mộ Thần nói.

Lúc trước trong hội đấu giá đổi một viên đan dược cửu cấp được một khối tinh phách hỏa hệ thật lớn. Sau khi tiểu hỏa long có được thì thường xuyên ôm vật kia đi ngủ, mỗi lần lão hổ muốn cướp thì đều bị tiểu hỏa long một đuôi đánh bay. Hai ngày trước tiểu hỏa long nói cho Mộ Thần, nó có khả năng sẽ đột phá, dặn Mộ Thần trong lúc này đừng tìm nó.

“Khi nào nócó thể tỉnh?!” Diệp Thạch hỏi.

“Không biết, trướccứtừ từ đi, hẳn là nhanhthôi.” Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

Tiểu hỏa long tính tình không tốt lắm, nếu mạnh mẽ thức tỉnh nó, nói không chừng nó sẽ phun lửa nháo, còn không bằng chờ một chút, dù sao việc này khẳng định không phải nhất thời là có thể giải quyết, không vội.

“Vậy ngươi trướctăng hếtnăm môn học thuật tới cửu cấp đi.” Diệp Thạch đề nghị.

Mộ Thần gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Biết được nguyên thạch trong Vùng Cấm rất hiếm, Mộ Thần liền cấm chỉ Tháp Linh hấp thu nguyên thạch. Tháp Linh tựa hồ cũng biết mình gây họa, Mộ Thần không cho Tháp Linh hấp thu nguyên thạch, Tháp Linh cũng không ồn không nháo.

Những ngày kế tiếp, Mộ Thần không có việc gì liền ở trong linh tháp nghiên cứu học thuật, còn Diệp Thạch không có việc gì liền sẽ đi ra ngoài đi dạo, hiểu biết một chút và thưởng thức Vùng Cấm.

Rất nhanh Diệp Thạch liền biết, một đám người mới như bọn họ khi vừa bước chân vào khu nguyền rủa, nếu có hậu trường thì phần lớn đều bị

tiếp vào trong thành, không hậu trường thì thường bị đánh cướp, nếu may mắn thì có thể bảo trụ một cái mệnh, nếu không may mắn thì chết không toàn thây, Mệnh Tộc đi vào sáu người, chết một võ tôn, còn lại cũng đã vào thành.

Trang Nghĩa Phong vừa vào thành, bên phía Mệnh Tộc liền có hai võ thánh cửu tinh.

Biết Diệp Thạch Mộ Thần và Mệnh Tộc ở bên ngoài từng xung đột, nhưng Bạch Tế Tuyết cũng không để bụng.

Đã đến Vùng Cấm, thì ấn theo quy củ, ân oán trước kia phải xóa bỏ, hơn nữa theo lời Bạch Tế Tuyết đã nói, Trang Nghĩa Thiên đã sắp chết già, Trang Nghĩa Phong hẳn là cũng không khác lắm.

https://thuviensach.vn

Trong thành Vùng Cấm nghiêm cấm tư đấu, Bạch gia cũng không cần sợ Mệnh Tộc.

“Diên Tinh, đi radạo hả?” Bạch Hùng Đào hỏi Bạch Diên Tinh.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.”

“Bạn lữ của ngươiđang làm gì đó?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Diệp Thạch đương nhiên mà nói: “Đangnghiên cứu minh văn cùng phù chú.”

Bạch Hùng Đào nhíu mày: “Minh văn cùng phù chú?! Hắn cũng thật rảnh. Nghiên cứura đượckết quảgì chưa?”

Diệp Thạch gật đầu: “Có!Phù chú cùng minh văn thuậtcủaMộ

Thầnđãđến bát cấp hậu kỳ, rất nhanhsẽ lêncửu cấp.”

Bạch Hùng Đào ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Không tồi không tồi, thậtnhanh thật nhanh.”

Diệp Thạch nhìn vẻ mặt Bạch Hùng Đào không cho là đúng, trong lòng nhất thời rầu rĩ.

“Ngài muốn đi đâusao?” Diệp Thạch hỏi.

“Đi tìm linh mạch.” Bạch Hùng Đào nói.

“Tìm linh mạch?Không phảilàlinh mạch đều bị ô nhiễmrồisao?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Bạch Hùng Đào nghiêm mặt nói: “Đúng là như thế,nhưng có cáibị ô nhiễm nhẹ, cũng cócáibị ô nhiễmnặng.Giờ chúng taphảitìm chính là cái loại ô nhiễm khôngnặng, sau đó tìm lão tổ tông chuyểnđổi.Trận phápcủalão tổ

tông có thểtách ra chín phầnnguyền rủatrongnguyên thạch.”

https://thuviensach.vn

“Thật lợi hại.” Diệp Thạch lẩm bẩm.

Bạch Hùng Đào: “Quả thật.” Bạch Tế Tuyết có địa vị cao thượng trong Vùng Cấm này, một phần là bởi vì thực lực mạnh, một phần khác chính là bởi vì có trận pháp này.

“Ta cũngmuốnđi.” Diệp Thạch nói.

Bạch Hùng Đào gật đầu đồng ý: “Cũngđược, ta mang ngươi đixem cho biết.”

“Mộ Thần cũng đi.” Diệp Thạch nói tiếp.

Bạch Hùng Đào nhíu mày: “Tiểu bạch kiểmkia của ngươicóbiếtđánhđá không?Ở đây córất nhiều yêu thú khó giải quyếtlắm đấy!”

“Mộ Thần là võ thánh, đương nhiênbiếtđánhrồi.” Diệp Thạch bất mãn nói.

Diệp Thạch thầm nghĩ, Bạch Hùng Đào mặc dù là võ thánh lục tinh, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Mộ Thần, vậy mà người này lại coi thường Mộ Thần, thật là…

Diệp Thạch tu luyện Luyện Trận Nhập Thể, lại là người Bạch gia, sau khi tiến vào bí cảnh thì tu vi lại lên tới võ thánh nhị tinh, Bạch Hùng Đào không có chút nghi ngờ gì về năng lực của Diệp Thạch.

Nhưng Mộ Thần lại không được, ở trong mắt người Bạch gia, Mộ

Thần chính là một tên ăn cơm mềm, cả ngày nghiên cứu đường ngang ngõ tắt.

“Biếtđánhthìtốt.” Bạch Hùng Đào tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng không muốn làm Diệp Thạch mất mặt.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào từ trong nhẫn không gian lấy ra hai bộ pháp y đưa cho Diệp Thạch rồi nói: “Mộtlát nữađi ra ngoàinhớmặcbộpháp y này vào, còn một bộthì đưacho vị kiacủangươi đi.”

Diệp Thạch vuốt quần áo, nói: “Trênpháp ynày códấu hiệucủaLăng gia.”

Diệp Thạch lăn lộn vài ngày trong thành, biết được ở trung tâm thành có bốn vị võ thánh cửu tinh, một người là Bạch Tế Tuyết, một người là Trang Nghĩa Thiên của Mệnh Tộc, một người là Lăng Thương của Lăng gia, còn một người thì y chưa rõ.

Diệp Thạch muốn đi bái phỏng Lăng Thương, nhưng lại nghe nói người Lăng gia đều đã ngủ, mà một khi đã ngủ thì không dễ tỉnh lại, nên y liền đánh mất suy nghĩ.

“Đích thật làngườiLăng gia làm ra,ở mộttrình độ nhất định, pháp y này có thể ngăn cách nguyền rủa.” Bạch Hùng Đào dừng một chút, chua chua nói: “Mấy ngườiLăng gia kia cả ngày ngủ trong quan tài, chết cũng không cần nhặt xác,quátiệnrồi.”

“Vì sao bọn họphảingủ trong quan tài?” Diệp Thạch khó hiểu hỏi.

“Bởi vì quan tàikiacó thể ngăn cách nguyền rủaởhạn độ lớn nhất.”

Bạch Hùng Đào giải thích.

Diệp Thạch gật đầu ra vẻ đã hiểu:“À,vậy ngườiLăng gia đều ngủ trong quan tài sao?”

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, việc đi bái phỏng Lăng gia vẫn là từ từ đi, miễn cho mình vừa đi qua cũng bị bắt ngủ trong quan tài.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào nhìn thấy Mộ Thần vừa đi ra, lập tức vô cùng kinh ngạc: “Ngươiđãthành võ thánh tam tinh?!”

Mộ Thần cười cười, nói “May mắnthôi.”

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, cũng có chút kỳ quái hỏi: “Sao lại nhanh như vậy?”

Mộ Thần nhún vai nói: “Ta cũng không biết.”

Năm môn học thuật của hắn đều đã tiến lên cửu cấp. Năm môn học thuật vừa toàn bộ tiến lên cửu cấp, một cảm giác ngộ ra lập tức dâng lên trong lòng Mộ Thần.

Một loại cảm giác huyền diệu ‘vạn vật đều về một’ tràn ngập trong thức hải, kéo theo linh hồn lực cùng thực lực Mộ Thần tăng nhanh.

“Hay làngươidùng biện pháp đầu cơ trục lợi gìđótăng lên tu vi?” Bạch Hùng Đào nhăn mày nói.

Cũng không trách Bạch Hùng Đào hoài nghi, Mộ Thần vừa mới tiến vào đây chỉ là võ thánh nhất tinh, hiện tại mới qua mấy ngày, Mộ Thần lập tức liền lên tới võ thánh tam tinh. Bạch Hùng Đào thật sự chưa từng gặp được tu luyện giả nào có thể tăng nhanh như vậy.

Diệp Thạch buồn bực trừng Bạch Hùng Đào, nói: “Tổ tông, Mộ Thần không phải là người như thế.”

Bạch Hùng Đào nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nhận thua: “Rồi rồi rồi, đều là lỗi của ta, ta sai.”

Mộ Thần cúi đầu. Hắn nhìn ra, mấy trưởng bối Bạch gia trong Vùng Cấm này đều rất coi trọng đối với tiểu bối là Diệp Thạch, nhưng đối với

‘ngoại nhân’ là hắn thì lại không hề có chút thân mật.

https://thuviensach.vn

Tại trong mắt người Bạch gia, Diệp Thạch tư chất xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, chắc hẳn nên phong cảnh cưới một người, mà không phải ủy khuất gả đi.

Bạch Hùng Đào nói với Mộ Thần và Diệp Thạch: “Nếu ngườiđã tớiđủ,vậy chúng ta đi thôi.”

“Được!” Diệp Thạch háo hức hô.

Mộ Thần Diệp Thạch đi theo Bạch Hùng Đào ra khỏi thành.

Diệp Thạch từ lần trước bị Bạch Tế Tuyết mang về thì vẫn chưa rời thành lần nào, lần này bị Bạch Hùng Đào mang ra khỏi thành, nên cảm thấy rất mới lạ.

Một tiếng kêu to thê lương bỗng truyền tới. Mộ Thần ngẩng đầu lên nhìn, thấy một con yêu thú đầu chim ưng đuôi rắn, trên lưng mọc hai cánh đang vọt về phía bọn họ.

Song mâu yêu thú ẩn chứa nồng đậm lệ khí, một bên cánh lộ ra một đoạn bạch cốt.

Thấy được đám người Mộ Thần, hung quang trong mắt yêu thú càng tăng lên.

Trong mắt Mộ Thần hiện lên lệ quang, hắn giơ tay lên, đánh ra một quyền về phía yêu thú.

“Oành!!” Một tiếng vang thật lớn, thân thể yêu thú tức khắc chia năm xẻ bảy.

Diệp Thạch mở to mắt, một quyền này của Mộ Thần nhìn như giản dị

tự nhiên, kì thực huyền ảo vô cùng.

https://thuviensach.vn

Trong mắt Bạch Hùng Đào hiện lên vài phần kinh nghi. Con yêu thú kia cùng cấp bậc với Mộ Thần, nhưng Mộ Thần chỉ dùng một chiêu đã giết chết nó!

Bởi vì nghĩ tới việc một thiên tài Bạch gia như Bạch Diên Tinh lại phải ‘khuất thân’ gả cho một tên ‘không học vấn không nghề nghiệp’ còn

‘chần chừ’ như Mộ Thần, thế nên Bạch Hùng Đào có chút khó chịu với Mộ

Thần, cộng thêm Mộ Thần luôn mãi ru rú trong nhà, cả ngày nghiên cứu mấy học thuật, vì vậy Bạch Hùng Đào theo bản năng mà oán thầm Mộ

Thần là tiểu bạch kiểm.

Nhưng, tu luyện giả vừa ra tay liền biết người đó mạnh yếu ra sao.

Một chiêu của Mộ Thần lập tức đánh mất hình tượng ‘tiểu bạch kiểm’, ‘ăn cơm mềm’ trong lòng Bạch Hùng Đào.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

372. Chương 372

“Không tồi!” Bạch Hùng Đào chắp tay sau lưng, áp chế khiếp sợ trong lòng mà khen Mộ Thần.

Mộ Thần cười: “Đa tạ tiền bối khích lệ.”

Diệp Thạch đắc ý nói: “Tổ tông, ta đã nói rồimà, Mộ Thần rất lợi hại.”

Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, phụ họa: “Đúng vậyđúng vậy!

Hắn rất lợi hại.”

Bạch Hùng Đào nhìn thi thể yêu thú, tâm tình có chút lạ.

Con yêu thú cấp bậc này, dù là võ thánh lục tinh như hắn thì cũng không thể giải quyết lưu loát như thế. Không ngờ thực lực Mộ Thần lại cường hãn đến thế. Một quyền vừa rồi bao hàm các loại lực lượng, khiến Bạch Hùng Đào nhịn không được mà líu lưỡi.

“Chiêu nàycủangươitên gì vậy?” Diệp Thạch hỏi.

“Hóa VậtQuyNhấtThủ.” Mộ Thần trả lời.

Sau khi thăng cấp toàn bộ năm môn học thuật tới cửu cấp, Mộ Thần liền tự lĩnh ngộ được pháp quyết này. Pháp quyết này chính là dung hợp năm môn học thuật thành một, nhìn giản tự phồn, nhìn phồn tự giản, rất là huyền ảo.

https://thuviensach.vn

“Nhìnlợi hạighê!Khi nàodạy tanhaa?”Diệp Thạch nói.

Mộ Thần có chút khó xử nói: “Sợ làngươihọc khôngđược.” Hóa Vật Quy Nhất Thủ trên thực tế chính là năm môn học thuật dung hợp thành một, Diệp Thạch chỉ hiểu trận pháp, thế nên học không được.

“Khôngmuốn dạy thì thôi,cònnói cái gìmàDiên Tinh học khôngđược.”

Bạch Hùng Đào không vui nói.

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch vội vàng nói “Không phải không phải, Mộ Thần nói ta học khôngđược,vậyta nhất định là học khôngđược.Mộ Thần khôngcókhôngmuốndạy ta.”

Bạch Hùng Đào đen mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Diệp Thạch một cái. Thấy Diệp Thạch bất vi sở động, thế nên hắn lại hung hăng trừng qua Mộ Thần.

Mộ Thần vô tội cười: “Tiền bối, chúng ta nhanh đi tìm linh mạch đi.”

Bạch Hùng Đào: “Nói đúng, tìm linh mạch quan trọnghơn.”

“Bên kia có một cái, cũng không tồi.” Diệp Thạch chỉ vào phía Đông nói.

Bạch Hùng Đào nghi hoặc hỏi Diệp Thạch: “Làm sao ngươi biết?”

“Trực giác!” Diệp Thạch nói thẳng.

Bạch Hùng Đào nhất thời bị Diệp Thạch nói nghẹn.

Mộ Thần không nghĩ ngợi mà nói: “Tiền bối, chúng ta đi qua xemthửđi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, nhìn bộ dáng hai người hưng trí bừng bừng, cũng ngại giội nước lạnh: “Được rồi, đi thôi.”

“Đếnrồi.” Diệp Thạch đứng trên một ngọn núi, nói: “Chính là dướiđây,ở dướicó một linh mạch.”

Mộ Thần phất tay thả ra trăm con rối, đám rối bắt đầu đào móc mặt đất. Hiệu suất của đám rối rất cao, chỉ trong chốc lát, một lượng lớn nguyên thạch liền lộ ra.

Thấy thật sự đào ra nguyên thạch, cặp mắt Bạch Hùng Đào thiếu chút nữa đã lòi ra. Linh mạch nguyên thạch ở Vùng Cấm mặc dù nhiều, nhưng nếu thật muốn tìmthì cũng không dễ. Diệp Thạch nói nơi này có, trong lòng Bạch Hùng Đào còn không cảm thấy sẽ có, kết quả nơi này thật sự có!

“Tiền bối, ngàithấy linh mạchnguyên thạchnày cóphẩm chất thế nào?”

Mộ Thần lên tiếng gọi về thần trí Bạch Hùng Đào.

Bạch Hùng Đào sửng sốt một chút, sau đó nói: “Không tồi, không tồi, rất tốt.” Đây chính là một cái linh mạch cực phẩm! Lại còn chưa từng bị

đào móc, trình độ ô nhiễm rất thấp.

Mộ Thần gật đầu: “Nếu như vậy, tiền bối mau thulinhmạchlạiđi.”

Bạch Hùng Đào phục hồi lại tinh thần, lập tức thu hồi linh mạch.

Trong linh mạch chỉ còn nguyên thạch trung phẩm, Bạch Hùng Đào đều không muốn, chỉ cần nguyên thạch thượng phẩm cùng cực phẩm.

“Trở vềthôi.” Bạch Hùng Đào nhìn sắc trời, nói.

Vùng Cấm thường xảy ra bão cát, trong bão cát mang theo nồng đậm nguyền rủa, một khi gặp phải nó sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nên người Vùng Cấm đều không có thói quen buổi tối đi ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cùng Diệp Thạch gật đầu, không ý kiến đuổi theo Bạch Hùng Đào.

Hai người đi theo Bạch Hùng Đào một đoạn, Diệp Thạch đột nhiên ngừng lại.

Bạch Hùng Đào nhíu mày, thấy sắc mặt Diệp Thạch tái nhợt thì hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Đã xảy ra chuyện.” Diệp Thạch trợn tròn mắt nói.

“Chuyện gì?” Bạch Hùng Đào khó hiểu.

Diệp Thạch nhắm mắt lại, lẩm bẩm:“Có ngườiđang kêucứu mạng, hắn rất thống khổ.”

Bạch Hùng Đào nhíu mày, linh hồn lực tản ra quét một vòng, sắc mặt căng thẳng: “Đúng là cóngười,lànguyền rủa phát tác.”

“Phát tác sẽ như thế nào?” Mộ Thần hỏi.

Bạch Hùng Đào nhẹ hít một hơi, nói: “Nếu có thể sống quađược, nguyền rủa sẽ yên lặng một đoạn thời gian,nếunhịn khôngqua,thìcũng chỉ

có chết.”

Mộ Thần lòng trầm xuống, Mộ Thần cũng đã phát hiện người kia.

“Chúng ta đi thôi.” Bạch Hùng Đào xoay người nói.

Bởi vì người do nguyền rủa phát tác mà chết đã có quá nhiều, Bạch Hùng Đào đã sớm chết lặng.

Diệp Thạch nắm ống tay áo Mộ Thần, bối rối nói: “Người nọ là người Lăng gia.”

https://thuviensach.vn

Người nọ hẳn là rất thống khổ, máu cũng sôi trào, có thể là trong lúc vô tình phát động huyết mạch cảm ứng, cho nên Diệp Thạch mới có thể

cảm giác được khí tức người nọ.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, chần chờ một chút rồi nói:

“Khôngthìchúng ta đi qua nhìn xem đi.”

Mộ Thần đã quan sát, người phát bệnh kia chỉ là võ tôn, hẳn là bọn họ

có thể chế trụ, cho dù không giúp được cái gì cũng không sao.

Bạch Hùng Đào nhíu mày, vừa định khuyên nhủ hai người không cần xen vào việc của người khác, Mộ Thần cùng Diệp Thạch cũng đã chạy.

Bạch Hùng Đào tức giận, trong lòng tuy mắng thầm Mộ Thần Diệp Thạch thích xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng không thể không đuổi theo.

Bạch Hùng Đào vừa đuổi tới, liền phát hiện nam tử phát bệnh là Lăng Hiển của Lăng gia.

Diệp Thạch dùng năm cái vây trận cửu cấp trên người nam tử đang phát bệnh. Lăng Hiển đau đớn cả người phát run, nên không tránh thoát nổi.

Bạch Hùng Đào nhìn Lăng Hiển bị vây thành hình chữ đại (大), không khỏi cảm thấy buồn cười.

Buồn cười qua đi, trong lòng Bạch Hùng Đào lại có hơi lo lắng. Lão quái vật Lăng gia cũng không dễ đối phó, nếu như người này không sống được, Lăng gia lại tưởng là bọn họ giết, như vậy liền phiền toái. Tuy nói Bạch gia không sợ Lăng gia, nhưng cũng không muốn tự tìm phiền toái!

“Thế nào?” Diệp Thạch hỏi Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhíu mày. Hắn phát hiện trong thân thể Lăng Hiển có một mảng hắc vụn, loại vật chất này đang dây dưa với nguyên khí trong cơ thể

Lăng Hiển. Lúc này hắc vụ đang chiếm cứ thức hải Lăng Hiển, quay cuồng trong thức hải của Lăng Hiển.

“Hắnsắpđauđếnchết.” Mộ Thần nói.

Lăng Hiển nhìn Diệp Thạch, ánh mắt từ từ bình ổn, một ý niệm kịch liệt truyền vào thức hải Diệp Thạch, Diệp Thạch nhịn không được thoáng dừng, Lăng Hiển bảo rằng: “Cho ta chếtnhanh gọn đi.”

“Có thể thử châm cứu,nhưngta không nắm chắc.” Mộ Thần do dự nói.

Bạch Hùng Đào vốn định bảo hai người đừng xằng bậy, nhưng Diệp Thạch đã mở miệng trước,“Cách nào cũng đượcnhanh chóng dùng đi,coingựa chếtnhưngựa sốngmà chữa.”

Mộ Thần từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy cây châm, nhanh chóng đâm xuống đầu Lăng Hiển.

Bạch Hùng Đào nhìn động tác của Mộ Thần, muốn mắng to một trận, rồi lại sợ làm phiền tới Mộ Thần khiến hắn làm sai, một hơi nghẹn trong họng.

Mộ Thần dùng châm trấn trụ Lăng Hiển, sau đó dẫn đoàn hắc vụ kia đến tay Lăng Hiển. Mộ Thần rạch trên tay Lăng Hiển một đường, nhưng những hắc vụ đó lại bồi hồi trong cánh tay Lăng Hiển, làm thế nào cũng không chịu đi ra.

“Dùng Thôn Thiên Phong.” Trong lúc Mộ Thần luống cuống, thanh âm tiểu hỏa long bỗng vang lên trong thức hải Mộ Thần.

Mộ Thần nhất thời thở ra một hơi, thả ra một con Thôn Thiên Phong.

Thôn Thiên Phong há miệng trước miệng vết thương của Lăng Hiển, hút https://thuviensach.vn

một hơi, nhất thời hắc vụ bị hút ra, sau đó bị Thôn Thiên Phong hấp thu sạch.

Hấp thu xong hắc vụ, cấp bậc Thôn Thiên Phong tăng lên một mảng lớn.

Nguyên bản đang điên cuồng, Lăng Hiển từ từ bình tĩnh lại.

Từ từ khôi phục thanh tỉnh, Lăng Hiển cố nở nụ cười với Diệp Thạch Mộ Thần.

“Các ngươi làngườiLăng giatiến vàoVùng Cấm lần này?” Lăng Hiển tại trên người Diệp Thạch cảm nhận được huyết mạch Lăng gia.

Trước đó khi Diệp Thạch chế trụ Lăng Hiển, Lăng Hiển chính là bởi vì cảm nhận được khí tức huyết mạch mới không có giãy dụa quá nhiều.

Bạch Hùng Đào vừa định cười lạnh hai tiếng, khuyên nhủ Lăng Hiển không nên nghĩ nhiều, cũng đừng loạn nhận thân thích, lại nghe Diệp Thạch nói: “Coi như là vậy.”

Bạch Hùng Đào nhất thời có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì gọi là ‘coi như là vậy’? Bạch Diên Tinh rõ ràng là người Bạch gia mà!

Bạch Diên Tinh tu luyện Luyện Trận Nhập Thể, kế thừa sách trận pháp của lão tổ tông, nghe nói phụ thân là một võ thánh của Bạch gia, còn mẫu phụ là một tán tu từ nước ngoài, nhưng hiện tại y lại còn nói coi như là người Lăng gia?

“Diên Tinh, ngươi là người Bạch giacơ mà, saogiờlại biến thànhngườiLăng giarồi?” Bạch Hùng Đào tức giận trừng Diệp Thạch hỏi.

Diệp Thạch vô tội nhìn Bạch Hùng Đào, nói: “Phụ thânta là người Bạch gia,nhưngông ngoại ta làngườiLăng gia.”

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào sửng sốt, Bạch gia cùng Lăng gia đám hỏi? Nếu Bạch Diên Tinh là họ Bạch, vậy cho dù là người Bạch gia, quan hệ ông ngoại cũng quá xa.

Cố kỵ Lăng Hiển ở bên cạnh, Bạch Hùng Đào cũng không hỏi nhiều.

“Ngươi có thấy khá hơn chút nào không?” Bạch Hùng Đào xoi mói nhìn Lăng Hiển.

“Tốt hơn nhiều.” Lăng Hiển nói.

Bạch Hùng Đào nói với Lăng Hiển: “Tốt hơnrồi thì hẳn làngươi có thể

tự mình trở về thành, chúng takhông thể ở lại đây.”

“Tiền bối xin cứ tự nhiên.” Lăng Hiển nói.

Diệp Thạch vẫy vẫy tay với Lăng Hiển: “Chúng ta điđây.”

Lăng Hiển nhìn Diệp Thạch, mỉm cười một chút, chịu đựng sắc mặt không tốt của Bạch Hùng Đào mà nói: “Ông ngoạicủa ngươi đã làngườiLăng gia, vậychúng tacũng là người một nhà, huyết mạch Lăng gia trong cơ thể ngươirất nồngđậm, có rảnhthì tớicung điện phíaTâyởtrungtâmthànhđể gặplão tổ tông.”

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biết.”

“Đi mau đi mau, trời sắp tối rồi.” Bạch Hùng Đào thúc giục Diệp Thạch.

Diệp Thạch đuổi theo Bạch Hùng Đào đang vội vã rời đi, Mộ Thần thì không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Diệp Thạch.

Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần một bên yên lặng, tâm tình có chút lạ

lẫm. Hắn vốn đang cho rằng Mộ Thần là một tên ăn cơm mềm, nhưng không ngờ rằng người này lại rất lợi hại!

https://thuviensach.vn

Vừa rồi tên Lăng gia kia vốn đã không thể trị, kết quả Mộ Thần vừa ra tay liền trấn tĩnh được.

Tên kia vốn đã nguy kịch, nhưng lúc này đây, một phần hai nguyền rủa trong cơ thể hắn đều đã bị con ong kia của Mộ Thần hút đi. Con ong kia tựa hồ là Thôn Thiên Phong trong truyền thuyết.

Chết tiệt, nếu sớm biết Mộ Thần biết trị như vậy, lần trước khi phát bệnh, hắn cần gì cố gắng chịu chứ!

“Mộ Thần, vừarồingươi làm gìvậy?Làm saongươi làm được?” Bạch Hùng Đào nhịn không được tò mò mà hỏi.

Mộ Thần nói: “Ta dùngchâmkích thích, bức nguyền rủa trong cơ thể

hắntớibàn tay. Nhưngnguyền rủalạimãibồi hồi trong cơ thể hắnmà không chịu ra, tavừadẫn rangoài, nguyền rủa lại né về.Nhưng cũng may làThôn Thiên Phong có thể hấp thu nguyền rủa, nếu không ta cũng vô kế khả thi.”

“Ta nhìn thấy nguyền rủa trong cơ thể hắn loãnghơnrất nhiều.” Bạch Hùng Đào nói.

Mộ Thần gật đầu: “Không sai,nhưng cách đó chỉtrịđượcphần ngọnmàkhông trị đượcphầngốc, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn một chút.Mànguyền rủa trong cơ thểhắnvẫn chưa hoàn toàn trừ tận gốc,như vậy khiđến kỳ,nóvẫn sẽ phát tác.”

Bạch Hùng Đào bĩu môi, có thể tạm thời ngăn chặn một chút đã rất rất tốt rồi, Mộ Thần lại còn suy nghĩ muốn trừ tận gốc.

“Thần nhi,có thời gianngươi cũng giúp tadẫn nó rađi!”Bạch Hùng Đào lập tức sửa thái độ kiêu căng lúc trước, đầy lấy lòng nói.

Mộ Thần gật đầu: “Tổ tông đãmở miệng, ta tấtnhiên nghĩa bất dung từ. Nhưnglần này động thủ quá mức vội vàng,cũngmaymàngănđược,nên https://thuviensach.vn

phải nhờtổ tông chờ mấy ngàyđể ta nghiên cứu.”

Bạch Hùng Đào vội nói: “Tấtnhiênkhông sao.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

373. Chương 373

Được Mộ Thần đáp ứng, tâm tình Bạch Hùng Đào khoan khoái hơn rất nhiều.

Bạch Hùng Đào có chút oán trách Diệp Thạch: “Diên Tinh,saongươi không sớm nói ông ngoại ngươi làngườiLăng gia?”

Diệp Thạch ủy khuất nói: “Các ngài cũng không hỏi tamà.” Có mấy lần Diệp Thạch muốn nói, nhưng liếc thấy bộ dạng gia trưởng thiếu hưng trí, cũng liền không nói gì.

Bạch Hùng Đào: “…” Ngươi nói mẫu phụ ngươi là đến từ nước ngoài, thì ai mà nghĩ ra mẫu phụ ngươi là nhi tử của người Lăng gia.

“Nếu ông ngoại ngươivà mẫu phụ làngườinước ngoài,vậy saoông ngoạilại làngườiLăng gia?” Bạch Hùng Đào không hiểu.

Diệp Thạch đơn giản nói một chút về quan hệ giữa Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn gặp nhau trong bí cảnh, sau đó châu thai ám kết.

Bạch Hùng Đào nhíu mà, nói: “Thì ralà có chuyện như vậy, ông ngoại ngươi thậtđúnglà…” Bạch Hùng Đào dừng một chút, lại nói: “Ông ngoại ngươiđúnglà bại hoại.”

Diệp Thạch: “…”

https://thuviensach.vn

“Ông ngoạitalà võ thánh đấy.” Diệp Thạch xoa mũi nói. Mặc dù là bại hoại, nhưng lại là một bại hoại hết sức lợi hại.

Bạch Hùng Đào: “…”

Bạch Hùng Đào kỳ lạ nhìn Diệp Thạch. Theo hắn hiểu biết, bên ngoài nguyên khí loãng, võ thánh đã càng ngày càng ít, kết quả phụ thân cùng ông ngoại của Bạch Diên Tinh đều là võ thánh. Huyết thống tốt như vậy, khó trách tuổi còn trẻ đã có thể trở thành võ thánh.

“Ông ngoại ngươicóđịa vị rất caoởLăng gia?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Địa vịcủa ông ngoạiở Lăng gia có chút tương tựvớiđịa vịcủaphụ thânởBạch gia.”

Bạch Hùng Đào trong lòng liền có cảm giác nguy cơ. Tuy rằng giữa phụ thân cùng ông ngoại thì phụ thân càng thân cận hơn, nhưng quan hệ

ông ngoại cũng không xa.

“NgườiLăng gia trong Vùng Cấmrấtkỳ quái, ngươiđừngquá thân cận bọn họ.” Bạch Hùng Đào âm thầm đề phòng nói.

Diệp Thạch gật đầu, nghiêm túc nói: “Vâng, ta khôngmuốnngủ trong quan tài.”

Bạch Hùng Đào: “…”

“Diên Tinh, trừ có huyết thống Bạch gia, huyết thống Lăng gia,thìcòn có huyết thốngcủagia tộc đặc biệtnàokháckhông?” Bạch Hùng Đào thử hỏi.

Diệp Thạch nói: “Có,nhưng chỉlà huyết mạch chi thứ, huyết thống cũng không cao.”

“Tộcnào?” Bạch Hùng Đào hỏi.

https://thuviensach.vn

“Huyết thống Linh Tộc chi thứ.” Diệp Thạch nói.

Bạch Hùng Đào run run khóe miệng: “Huyết thống Linh Tộcà.Nghe nóiHuyết thốnggia tộc nàyrấtthần kỳ, đáng tiếc chỉlà chi thứ!”

Diệp Thạch gật đầu nói: “Linh Tộcquả thực làthần kỳ, bọn họ đều nói mẫu phụ ta có thể nghịch thiên cải mệnh.”

Bạch Hùng Đào: “…” Chết tiệt, mẫu phụ Bạch Diên Tinh lại là tộc nhân Linh Tộc chi thứ có thể nghịch thiên cải mệnh!

Diệp Thạch đi theo Bạch Hùng Đào vào thành, ở trong thành phát hiện một người quen nhưng cũng không quen lắm.

“Làm sao vậy?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có gì, ngày đó có người đánh cướp ta, vừa rồi ta thấyhắn.”

Bạch Hùng Đào không vui: “Có người đánh cướp ngươi?Ai?Ta đi thu thập hắn.”

Diệp Thạch lắc đầu: “Không cầnđâu, hắn cũng không chiếm được cái gì, hắnsốngquá thảmrồi, một võ thánhlạithànhranhư vậy.” Đồ mặc thì rách tung toé, mặt thì vàng vọt thiếu sức sống.

Trước đó Diệp Thạch không hiểu vì sao người nọ nhìn thấy y dùng trận pháp liền chạy đi, hiện tại Diệp Thạch đã hiểu, là do người nọ kiêng kị

Bạch Tế Tuyết.

Bạch Hùng Đào: “…” Sống thành như vậy cũng có nhiều, ở Vùng Cấm này, võ thánh cũng không dễ sống.

Có biết bao nhiêu võ thánh ở bên ngoài hô phong hoán vũ, nhưng khi tiến vào đây liền trở nên thất vọng quẫn bách! Bởi vậy ngàn vàng khó mua https://thuviensach.vn

chữ ‘sớm biết vậy’.

“Được rồi, nếunhưngươi khôngmuốnso đo,vậychúng ta mau trở về

thôi.” Bạch Hùng Đào nói.

“Vâng.” Diệp Thạch nói.

Đám người Bạch Hùng Đào vừa trở về không lâu thì Lăng Hiển cũng trở về.

Mấy người thủ cửa thành nhìn thấy Lăng Hiển trở về thì không khỏi kinh ngạc.

“Đây không phải là Lăng Hiển sao?Saolạitrở vềrồi?”

“Hắn sống quađược?Ta còn tưởng rằng lần này hắn phải chếtrồichứ.”

“Thật lợi hại,vậy mà cũngsống quađược.”

“Ýchícủa ngườiLăng gia thật có thể nói là khôngaisánhbằng, khó trách có thể nghiên cứuraluyện khí chi pháptự lấy thânmình thành nguyên liệu luyện khí.”

“Tinh thần Lăng Hiểnlại cònrất tốt nữa kìa.”

“…”

Trong trung tâm thành, cung điện của Lăng Thương.

“AHiển, ngươi trở lại?!” Lăng Khởi nhìn thấy Lăng Hiển, trong mắt hiện lên nét vui mừng cùng kinh ngạc. “Hửm, nguyền rủa trong cơ thể

ngươi loãnghơn lúc trước?!”

Lăng Hiển gật đầu nói:“Đúng vậy!Lần nàyrangoài gặpđượcquý nhân.”

“Quý nhân?” Lăng Khởi không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Lão tổ tông đâu? Ta muốngặplão tổ tông, ta có chuyệnrất quantrọngmuốn nói vớilão tổ tông.” Lăng Hiển không chờ đợi được mà hỏi.

Lăng Khởinói: “Ngươi chờchút.”

Chỉ qua một hồi, trong cung điện Lăng gia, một đám người từ trong

‘quan tài’ đi ra, vây quanh Lăng Hiển.

“Ngươi nói là ngươi gặpđượcmộtngườiLăng gia, người này còn giúp ngươibỏ đimột phần nguyền rủa?” Lăng Thương đầy kinh ngạc hỏi.

Lăng Hiển gật đầu: “Đúng vậy!”

“Không có khả năng!Người Lăng giachúng ta đềuđang ởnơi đây, lão tổ tôngcũngđã cảm ứng, lần này không cóngườiLăng gianàotiến vào.” Lăng Khởi nói.

Lăng Khởi không biết rằng, lúc Lăng Thương cảm ứng thì Diệp Thạch vừa vặn trốn vào trong Linh Tháp của Mộ Thần, vì thế Lăng Thương tất nhiên là không cảm giác được.

“AHiển,có phải làngươi đautới mứchồ đồ cho nênmớinghĩ sai rồi?”

Lăng Khởi hỏi.

Một người mới vừa tiến vào bí cảnh đã có thể xóa bớt nguyền rủa, đây cũng quá khoa trương.

Lăng Hiển lắc đầu nói: “Talúc đó rấtthanh tỉnh, sẽ khôngnhậnsai, hơn nữa chính người nọ cũng nói,y cũngcoinhưlà ngườiLăng gia.”

“Coinhưlà ngườiLăng gia? Cái gì gọi làcoinhưlà ngườiLăng gia?”

Lăng Khởi không hiểu.

https://thuviensach.vn

“Ông ngoạicủa y là người củaLănggia, phụ thânlạikhôngphải,ychỉ có thểcoi như là có chútquan hệvớiLăng gia,nêncũng không thểtính thànhchân chínhlà ngườiLăng gia.” Lăng Hiển nói.

“Vậyhiện tại người đâu?Nếungươiđãgặp gỡthì saokhông mangyvề

đây?” Lăng Khởi hỏi.

“Phụ thânylà người Bạch gia,lúcta gặp đượcy,y đangđicùng Bạch Hùng Đào.” Lăng Hiển nói.

Hắn chỉ là một võ tôn, làm thế nào có thể cướp người từ trong tay một võ thánh như Bạch Hùng Đào được! Lúc ấy hắn có thể kiên trì bảo Diệp Thạch có rảnh tới đây gặp đã là cực hạn rồi.

Lăng Thương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một chút rồi nói: “Nếuyđãvào địa bàncủaBạch Tế Tuyết, ta đây cũngkhôngcảm ứngđược cũng là chuyện bình thường.”

“Lão tổ tông, chúng tacó cần đi tìm không?” Lăng Khởi hỏi.

Lăng Thương lắc đầu, “Việc này không thể nóng vội.”

Trong cung điện của Bạch Tế Tuyết.

“Cốc cốc cốc.”

Bạch Kỳ mở cửa, nhìn thấy là Bạch Hùng Đào thì có chút nghi hoặc:

“Sao lần này sớmvề vậy, tìm được linh mạchrồi?”

Bạch Hùng Đào vội vàng gật đầu: “Tìm được, tìm được…”

“Tốc độ thậtnhanh.Xem ra bản lĩnh tìm kiếm linh mạchcủangươilại tăng lên.”Bạch Kỳ khen ngợi.

https://thuviensach.vn

“Hừ,bản lĩnh tìm linh mạchcủa ta còncầnngươi nóià?

LaDiễmQuỳnhTươngTửu gì đó của ngươicòn không?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Bạch Kỳ gật đầu hỏi: “Có, làm chi?”

“Ta đưa cho hai tiểu quỷ mới tớikianếm thử.” Bạch Hùng Đào nói.

Bạch Kỳ run run khóe miệng, nói: “Ta còn không đủ để uống đâu, cònchobọn họ nếm thử.Không cho, không cho…”

“Ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Đây chính là hậu bốicủaBạch gia chúng ta, tân huyếtcủagia tộcđấy!” Bạch Hùng Đào không vui nói.

Bạch Kỳ đen mặt: “Ngươinói hào phóng quá nhỉ, khôngphải làrượu này ngươi cũng có sao?”

“Ngươi còn không biếttínhtasao, ta đã sớm uống sạchrồi.” Bạch Hùng Đào có chút xấu hổ nói.

“Không cho!” Bạch Kỳ dứt khoát nói.

“Chomột chút đi, lần sau lão tổ tông phân rượu cho ta, tatrảcho ngươi còn không được sao?” Bạch Hùng Đào nói.

“Không được!”

“Ngươi thật tuyệt tình!” Bạch Hùng Đào không vui.

“Ngươi hôm nayquákỳ quái!” Bạch Kỳ khoanh tay, đầy nghi ngờ nói.

Diệp Thạch đã đi tới, tò mò hỏi: “Hai vị tổ tông, các ngàiđangtái gẫuchuyệngìthế?”

“Tađang

đòichútLaDiễmQuỳnhTươngTửucho

ngươivớiMộ

Thầnuống,nhưngvịBạch Kỳ tổ tôngnày củangươilạikhông cho.” Bạch Hùng https://thuviensach.vn

Đào trách cứ liếc nhìn Bạch Kỳ một cái, nói.

Bạch Kỳ hung hăng trừng lại Bạch Hùng Đào.

“LaDiễmQuỳnhTươngTửuuống

rất

ngonsao?

Mộ

Thần

cũngbiếtnhưỡng rượuđó.” Diệp Thạch hỏi.

Bạch Hùng Đào sợ hãi than: “Mộ Thần cònbiếtnhưỡng rượunữa?!”

Diệp Thạch gật đầu, tràn đầy đắc ý nói: “Đúng vậy! Mộ Thầnrất biếtnhưỡng rượu, Mộ Thầncòn rất biếtnấu cơmnữa.”

Bạch Kỳ cười khan: “Mộ Thần thật giỏinhỉ, học nhiều mônhọcthuậtnhư vậy còn chưatính, cònphảihọc nấu cơm.” Thật đúng là quá rãnh.

Bạch Hùng Đào lại vô cùng tán thưởng nói: “Mộ Thần thật lợi hại, cái gìcũng biết hết, ánh mắt Diên Tinh ngươiquátốt!”

Diệp Thạch đầy tự hào: “Tất cả mọi ngườiđềunói như vậy.”

Bạch Kỳ nhìn vẻ mặt siểm nịnh của Bạch Hùng Đào, sắc mặt vô cùng cổ quái.

“Ta đi tìm Mộ Thầnđây.” Diệp Thạch nói rồi rời đi.

Nếu là bình thường, có lẽ Diệp Thạch sẽ hỏi thăm về La Diễm Quỳnh Tương Tửu, nhưng hiện tại Diệp Thạch tương đối quan tâm tới Thôn Thiên Phong cùng nguyền rủa hơn.

“Ngươirất lạ!” Bạch Kỳ nghi ngờ nhìn Bạch Hùng Đào.

Bạch Hùng Đào chột dạ: “Lạlà lạ ở chỗ nào?”

https://thuviensach.vn

Bạch Kỳ híp mắt nói: “Lạ ở chỗ nào? Cả người đềulạ! Ngươi khôngphảilà cái loại người sẽ xuất đầu vì hậu bối.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Tavẫnluôn làngười thíchbảo hộhậu bối mà.” Bạch Hùng Đào không vui.

Bạch Kỳ hừ lạnh một tiếng, “Phải không? Mộ Thần cho ngươithứtốtgì?Ta nhớ rõ lúc trước ngươi nhìn hắnrấtkhông vừa mắtcơ mà?”

“Ngươi không nên nói bậy nói bạ!”Vẻ mặt Bạch Hùng Đào đoan chính nói.

“Ta nóibậy bạ cái gì? Lúctrước là ai mở miệng ngậm miệngđều là ‘tiểu bạch kiểm’,‘ăn cơm mềm’?” Bạch Kỳ hừ lạnh.

“Đây không phải là ta nói, ngươiđừngmơmuốnnói xấu ta!” Bạch Hùng Đào chính khí lẫm liệt chối bỏ.

Bạch Kỳ: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

374. Chương 374

“Trở về nhanh vậy?” Bạch Tế Tuyết nhìn Bạch Hùng Đào.

“Lão tổtông, đây là nguyên thạch lần này.” Bạch Hùng Đào cung kính đưa nguyên thạch tới.

“Phẩm chất không tồi, ô nhiễm cũng không nghiêm trọng, sovới những lần trướcngươi tìmthấy thìtốthơn, lần này hiệu suấtcủangươi rất cao!” Bạch Tế Tuyết không chút nào keo kiệt mà khích lệ.

“Đều lànhờ phúc củaDiên Tinhcả.Tiểu tử Diên Tinh này năng lực tìm linh mạchlànhất lưu.Lão tổ tông không biếtchứ, Diên Tinh cómộtchút huyết mạch Linh Tộc, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trực giáclạithật sự linh mẫn.” Bạch Hùng Đào có chút sợ hãi than kể.

Bạch Tế Tuyết híp mắt, nói: “Huyết mạch Linh Tộc?”

Bạch Hùng Đào gật đầu, kể tiếp: “Đúng vậy.Ycòn cómộtchút huyết mạchcủaLăng gia, ngheynóithìông ngoạiylàngườiLăng gia,nhưngphụ

thâncủaythìlà người Bạch gia chúng ta, cho nên quan hệ vẫn tương đối gầnvớiBạch gia chúng tahơn.”

“Chỉlà ông ngoại mà thôi, nếuyhọ Bạch,thì cũng không có quan hệ quá lớn vớiLăng gia.” Bạch Tế Tuyết trầm ngâm một chút mới nói.

“Lão tổtônghình nhưcó tâm sự?” Bạch Hùng Đào cẩn thận nói.

https://thuviensach.vn

“Nguyền rủatrong người Cẩm Lý sắpáp chế khôngnổi nữa.” Bạch Tế

Tuyết hít một hơi nói.

Bạch Hùng Đào sửng sốt một chút, lập tức nói: “Ta đi tìm Mộ Thần!”

Bạch Tế Tuyết nhíu mày không hiểu: “Tìm Mộ Thần?”

“Lão tổ tông, Mộ Thần cócách.” Bạch Hùng Đào chắc chắn nói.

Bạch Kỳ hoài nghi nhìn Bạch Hùng Đào: “Mộ Thần? Hắnchỉ mớitới Vùng Cấmthì làm saocócách nào được?”

“Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cấp Lăng gia Lăng Hiển lấy máu, nhổ

Lăng Hiển trong cơ thể ngũ thành tả cổ nguyền rủa nói.” Bạch Hùng Đào nói.

Bạch Kỳ sửng sốt, lập tức bắt lấy tay Bạch Hùng Đào: “Ngươi xác định? Loại chuyện này không thể nói giỡn.”

Bạch Hùng Đào gật đầu nói: “Đương nhiên. Vốn là Lăng Hiển nguyền rủa phát tác,đã sắpnổi điên đến chết,nhưng chỉ trong một chốcMộ Thần đãđènguyền rủaxuống. Ta trở về không lâuthìLăng Hiển liền vào thành, hẳn làcũngđãvề tớiLăng giarồi.”

Bạch Kỳ đen mặt: “Tađãnóimà,ngươisao lạiđột nhiên trân trọng hậu bốinhư vậy,thì ralàthế.Chuyện quantrọng như vậymàngươilại điche giấu, ngươimuốn làm gì?!”

Bạch Hùng Đào xấu hổ nói: “Ngươi không nên nói lung tung, ta không có che giấu, chỉlà chưa kịp nóithôi.” Chết tiệt, sao muốn cướp tiên cơ lại khó như vậy chứ.

“Rồi rồi, đãlúc nào rồi màcác ngươi còncãi nhau vìloạichuyện này?

Nếu Mộ Thần có thể giải quyết thì mau đimờihắnđixemCẩmLý đi.” Bạch https://thuviensach.vn

Tế Tuyết nói.

Mộ Thần rất nhanh bị mời ra, vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, Mộ

Thần nhờ Bạch Tế Tuyết ở bên cạnh áp trận.

Lăng Hiển chỉ là võ tôn nên Mộ Thần có thể dễ dàng đối phó, nhưng Bạch Cẩm Lý này lại chính là võ thánh! Nếu như trong quá trình trị liệu người này lại động tay động chân, vậy hắn liền phiền toái lớn.

Có một võ thánh cửu tinh như Bạch Tế Tuyết ở bên cạnh nhìn, Mộ

Thần mới không còn lo.

Quá trình xóa bớt nguyền rủa cũng coi như thuận lợi, Mộ Thần có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này trấn định hơn nhiều.

Bạch Tế Tuyết thấy Mộ Thần dùng Thôn Thiên Phong để hấp thu nguyền rủa, sắc mặt bất định.

…

“Mộ Thần,saongươibiếtThôn Thiên Phong có thể hấp thu nguyền rủa?” Trong Linh Tháp, Diệp Thạch tò mò hỏi Mộ Thần.

“Tiểu hỏa long nói cho ta biết.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch trừng lớn mắt: “Tiểu hỏa longkianhất định biết cái gì đó, nó tỉnhrồi?”

Mộ Thần cười khổ nói: “Tỉnh, lại ngủtiếp.”

Diệp Thạch buồn bực, “Sao lại ngủnữa rồi, thậtđúnglàgấp chết người.”

Mộ Thần gật đầu cười khổ: “Đúng vậy.”

https://thuviensach.vn

“Nếu ta nóisẽ gảlão hổ chonó,nócó thểsẽtỉnh nhanhhơn không nhỉ?”

Diệp Thạch nói nhỏ. Nếu không thể cưỡng bức tiểu hỏa long, vậy thì cũng chỉ có dụ dỗ.

Lão hổ nghe thấy lời Diệp Thạch nói liền hướng lại đây, liên tục gào thét với Diệp Thạch.

“Cáitênvô liêm sỉnhà ngươi,chỉvìmuốnbiết một chút tin tứcmàđibán bản hổ.Lương tâmcủangươi đâu?Cáitênsong nhi tâm địa rắn rếtkia, ngươi thật hỗn đản, tađã nhìnthấu ngươirồi nhá…” Lão hổ mở miệng chửi Diệp Thạch một hơi thật dài.

Diệp Thạch: “…...” Chỉ đùa một chút thôi mà.

“Ngươi không cần kích động như vậy,cho dùta đưa ngươi cho tiểu hỏa long, tiểu hỏa long còn không nhất định nhìntrúngngươiđâu.” Diệp Thạch nói.

Lão hổ trên người cao thấp lông đều tạc.

Diệp Thạch nhìn bộ dáng lão hổ giương nanh múa vuốt, nói nhỏ:

“Ngươi hung như vậy, tiểu hỏa long nhất định chướng mắt.”

Mộ Thần: “…” Hung? Cũng không phải không ai thích hung dữ như

vậy, nói không chừng tiểu hỏa long lại thích thì sao.

Lão hổ trợn tròn mắt hổ, giận dữ hét lên: “Ta muốn thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi!!”

…

Tiểu hỏa long chợt bay tới phía mấy người, duỗi đuôi rồng ngồi trên đều lão hổ.

Lão hổ vừa bị tiểu hỏa long áp, tức khắc nằm úp sấp xuống.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhìn bộ dáng không tiền đồ của lão hổ, âm thầm nghĩ, cái tên lão hổ này chỉ biết hung với mình, vừa mới gặp tiểu hỏa long một cái liền mềm nhũn, quả nhiên ác nhân phải có ác nhân trị!

“Các ngươi tìm ta?” Tiểu hỏa long hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Ngươi có biết nguyền rủa là cái gì không?”

“Nguyền rủa? Các ngươi thật đúng là khôngcó kiến thức,lại đixưngvật kia là‘nguyền rủa’.” Tiểu hỏa long đầy coi thường.

Diệp Thạch nhíu mày,Mộ Thầnlạikhông để bụng nhìn tiểu hỏa long,

“Chúng ta quả thật nông cạn, có thể nói cụ thểkhông?”

Tiểu hỏa long liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, sau đó kể: “Trên đời này có vô cùng nhiềuvị diện, có vị diện thấphơn vị diện này củacác ngươi, những vị diện đó có lẽngay cảcấp bậc võ sưcũngkhông có;nhưngcũng có vị

diện caohơncác ngươi, tỷ nhưThầngiới, nơi đó tùy tiện đi ra một ngườicũngcó thể quét ngang vị diện nàycủacác ngươi;còn có vị diện cùng cấpvớicác ngươi, người những vị diệnđó cóthực lựckhôngkém các ngươi.

Các ngươi hiểu không?”

Diệp Thạch gật đầu: “Hiểu.”

Tiểu hỏa long kinh ngạc nhìn Diệp Thạch: “Ngươivậy mà lạicó thể

hiểu.”

Diệp Thạch nhất thời buồn bực, tiểu hỏa long này có ý gì! Y cũng không phải ngu ngốc, tất nhiên có thể hiểu.

Tiểu hỏa long liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, rồi nói: “Vị diện cùng cấpvớicác ngươi có Ma giới.Ma giới cũng có người, có yêu thú, bọn họ khôngphảihấp thu nguyên khí thăng cấp, mà là hấp thu ma khí thăng cấp.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Biết,nhưngngươi nóimấy thứnàythì có liên quan gì tớinguyền rủa?”

Y có đọc sách cổ, giữa hai vị diện trên cơ bản tường an vô sự, nhưng dưới tình huống đặc biệt cũng sẽ tiếp giáp nhau. Trên sách cổ ghi lại, Ma tộc đã từng xâm lấn, phát sinh đại chiến với vị diện bọn họ.

Bởi vì đã quá lâu, nên những gì ghi lại trên sách cổ có chút giống một câu chuyện.

Tiểu hỏa long vung đuôi nói: “Cáithứ‘nguyền rủa’ kia chínhtiênma khí, làloạima khí cấp bậc rất cao.”

“Nếu các ngươi là Ma tộc, hấp thuđượctiên ma khínày thìtu vi có thể

tăng mạnh, đột phá thành võ thần cũngcó thể.”

“Đáng tiếc, các ngươi đều hấp thu nguyên khímàlớn lên, thân thể cũng thích ứng nguyên khíhơn. Tiên ma khí cùng nguyên khí có rất nhiềuchỗxung đột, một khihấpthu quá nhiều tiên ma khíthì các ngươisẽ

thống khổ, thậm chí nổ tan xác mà chết.”

Tiểu hỏa long nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, có chút thương hại:

“Các ngươi khôngcóphúc khírồi! Tiên ma khí chính là thứ tốt cùng cấp với tiên nguyên khí!Nhưng với Ma giới mà nói thứ đó làmật đường,vớicác ngươithì chính làđộc dược.”

Diệp Thạch nhíu mày, nghe nói vào thời viễn cổ, Trung Châu còn tồn tại thần nguyên, trong thần nguyên ẩn chứa tiên nguyên khí, nếu hấp thu tiên nguyên khí, tu sĩ có thể thăng cấp thần cấp, nhưng hiện tại thứ này đã không còn.

“Có phảilà dị hỏanhư các ngươikhôngbịnguyền rủa ảnh hưởng?” Mộ

Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

Tiểu hỏa long gật đầu: “Đúng vậy, hiện tạimảnhtiên vực nàycótiên ma khí cùng nguyên khí dây dưavới nhau,nên khicác ngươi hấp thu nguyên khí liền không thể tránh khỏi sẽhấpthucảtiên ma khívào.Dị hỏa chúng ta không cần hấp thu nguyên khí, cho nên khôngbịảnh hưởng.”

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “NhưngvìsaoThôn Thiên Phonglạikhông bị

ảnh hưởng?”

“Các ngươi cho rằng Thôn Thiên Phongban đầusinh trưởngở vị diện này?” Tiểu hỏa long có chút xem thường.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Diệp Thạch lẩm bẩm.

Tiểu hỏa long lắc đầu: “Không phải.Thôn Thiên Phong vốn là ma trùng,nhưnglưu lạc đếnvị diện nàythời gian lâu, sinh sảntiếpmấy trăm, mấy ngànđời,dần dần biến thành như vậy.”

Diệp Thạch nhíu mày: “Còn có thể như vậy?!”

“Nếu các ngươi đến Ma giới,trongcác ngươicũng sẽcó người không chết, các ngươicókhả năng sẽ chậm rãi bị Ma giới đồng hóa, xuất hiện càng ngàycàngnhiều đặc thùcủaMa tộc, sau đó truyền thừatừng đời từng đời, từ

từ biến thành Ma tộc.Chỉ là đáng tiếc, lần này thẩm thấu tới là tiên ma khí.”

“Tiên ma khíthìkhông được sao?” Diệp Thạch hỏi.

“Ngươi chomột đứa bé ăn thần đanthì ngươi nghĩ nó chịu nổi? Tiên ma khí chính làthứ cóphẩm chấtvô cùngcao đấy.” Tiểu hỏa long liếc Diệp Thạch một cái, vẻ mặt ‘ngươi đúng là ngốc’.

“Vậy nếuthứ này chúng tađãvô phúc tiêu thụ,thếcócáchnào loại trừkhông?” Mộ Thần hỏi.

Tiểu hỏa long lắc đầu: “Không biết.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch thiếu chút nữa hộc máu. Tên tiểu hỏa long kia thao thao bất tuyệt nhiều như vậy, kết quả thứ mấu chốt lại để một câu ‘không biết’ là xong việc.

Mộ Thần đau đầu bóp bóp trán: “Kiathìkhông còncách nàorồi.”

“Có mộtcách,nhưng phải xemngươi có dám hay không.” Tiểu hỏa long nói.

“Cái gì?” Mộ Thần hỏi.

“Vạn vật tương sinh tương khắc, địa phương nồng đậm tiên ma khínhấtcó lẽ sẽ sinhra KhưMaThảo. Nếu có thểlấyđượcKhưMaThảo, luyện chế thànhKhưMaĐan,vậycó thểsẽthanh trừ tiên ma khí trong cơ thể các ngươi.” Tiểu hỏa long nói.

Đôi mắt Diệp Thạch sáng lên: “Nói như vậy, tìm được Khư Ma Thảothì có thể cứu rồi.”

Tiểu hỏa long đánh giá trên dưới Diệp Thạch, rồi cười nói: “Lấy cường độ thân thể hiện tạicủacác ngươi, một khi tiến vào địa phương nồng đậm tiên ma khí, tiên ma khí cùng nguyên khí xung đột, khôngquabao lâu sẽ nổ tan xác mà chết.”

Diệp Thạch: “…”

Diệp Thạch nhìn qua Mộ Thần, hỏi: “Làmsao đây?”

Mộ Thần cũng bất đắc dĩ: “Từ từ sẽ đến.Ít nhất hiện tại chúng ta đã biết tiên ma khí là cái gì.”

Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là thứ không biết, bởi vì đoán không ra, cho nên càng dễ khiến lòng người sợ hãi.

Diệp Thạch gật đầu: “Chỉ có thể như vậy.”

https://thuviensach.vn

“Ta cảm thấy hẳn là lão tổ tông biết gìđó.” Mộ Thần nói.

“Lão tổ tôngá?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nói: “Đúng vậy.Dù saolão tổ tôngcũng đãsống nhiều năm, hẳn làcũngcó chút hiểu biếtvềtiên ma khí.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

375. Chương 375

“Hai ngươi tìm ta?” Bạch Tế Tuyết ngồi xuống cạnh Mộ Thần Diệp Thạch hỏi.

“Đúng vậy lão tổ tông, lão tổ tông có biết cái gì là tiên ma khíkhông?”

Diệp Thạch hỏi trước.

“Nguyền rủa quả nhiên là tiên ma khí sao?”Bạch Tế Tuyết nhăn mày, bình tĩnh hỏi.

Mộ Thần có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tế Tuyết: “Lão tổ tông có biết?”

Bạch Tế Tuyết hít nhẹ một hơi, nói: “Sáu vạn năm trước,trongbí cảnh từng có một luyện dược sư cửu cấp trung kỳ, mà trước lúc tẩu hỏa nhập ma,hắnvì muốnlàm rõnguyền rủa làthứ gìmà không tiếc lấy thân thửnghiệm, xâm nhập địa phương nồng đậm nguyền rủamang nguyền rủa đinghiên cứu.”

“Vậynghiên cứu rađượckết quả thế nào?” Diệp Thạch nóng lòng hỏi.

Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Có một chút kết quả. Hắnnói nguyền rủacó nhiều chỗrấtgiốngnguyên khí, nóiđócó thể là nguyên khí biến dị, saunày cũng córất nhiều người đoán đó là ma khí.”

https://thuviensach.vn

“Các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Mấy vạn năm trước cólầnMa tộc xâm lấn, lúc ấy Ma tộc có mang ma nguyên thạchtớiđây, tu luyện giả

đốivớikhí tức ma nguyênrấtkháng cự, nhưng ma nguyênlạikhông có dữ dằn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, ma nguyên và nguyền rủa rất nhiềuchỗrất giống nhau.” Bạch Tế Tuyết nói.

“Thật sựkhông còncách nào sao?” Diệp Thạch lẩm bẩm.

Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Nếu như cócách, ngươi cho là còn sẽ có nhiều võ thánh như vậy ở lại địa phương quỷ quái này?Ma tộc là một chủng tộc tràn đầydục vọngchinh phục, không thể đồng hóatấtdiệt sát.” Tiên ma khí có thuộc tính rất tương tự Ma tộc!

“Lão tổ tông,sau đóluyện dược sưkiathế nào?” Diệp Thạch cẩn thận hỏi.

Bạch Tế Tuyết lắc lắc đầu, thở dài nói: “Hắn chết. Nguyền rủa xâm thể, điên cuồngđến chết.”

“Lão tổ tông, chúng ta phải đivàotrung tâm nguyền rủa, cócáchgì không?” Diệp thanh hỏi.

Sắc mặt Bạch Tế Tuyết lập tức trầm xuống, chặt đinh chém sắt nói:

“Không thể đi!”

Diệp Thạch: “Tạisao?”

Bạch Tế Tuyết siết chặt tay, “Chỗ đó, trước kia có lẽ còn có thể

nghĩcáchđi vào, nhưng hiện tại nơi đó đã có rất nhiều yêu thú bị nguyền rủa ảnh hưởng.”

“Chỉlà yêu thú mà thôi.” Diệp Thạch nhướng mày nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Tế Tuyết nhìn vẻ mặt Diệp Thạch như vậy thì giải thích: “Ngươi căn bản không biết những yêu thúkiađáng sợcỡ nào.Lực thích ứngcủayêu thúmạnh hơntu sĩ, cóvài conyêu thú trải qua mấy vạn năm đã bắt đầu thích ứng tiên ma khí, nếu bọn nó thuận lợi chuyển hóathànhma thú,bọn nócó thể

hấp thu tiên ma khí, đạt tới thần cực!”

“Nếu thực sựcómột ngày như vậy, ngườitrongVùng Cấmnàycăn bản khôngthểngănnổibầy yêu thú này, có lẽ đến lúc đó,trongVùng Cấmsẽkhôngcònngườinàosốngđược.”

Diệp Thạch biến sắc, “Sao có thể?”

Bạch Tế Tuyết lắc đầu, nói: “Chỉlà đoán mà thôi.Nếuthực sựcómột ngày như vậythì đócũnglàmấy chục vạn nămsau, bây giờ còn không cần quá lo lắng.” Bạch Tế Tuyết vừa nói xong liền chuyển, nghiêm túc nói:

“Nhưngquả thật đã có yêu thú bắt đầu đồng hóatiên ma khí, hơn nữa, Mộ

Thần tathấyThôn Thiên Phongcủangươi đốivớitiên ma khírấtthích ứng.”

Mộ Thần gật đầu:“Đúnglàvậy.” Bọn họ đối với tiên ma khí tránh như

tránh tà, nhưng Thôn Thiên Phong lại không hề, có vài con Thôn Thiên Phong, nguyên khí trong cơ thể tựa hồ đã từ từ chuyển hóa thành ma khí.

“Tốt quá hoá lốp, ngươiphảikhống chế tốt.Thôn Thiên Phong hấp thu ma khí tính tìnhcó thểsẽtrở nênthô bạo, thậm chícókhả năng sẽ thoát ly chủ

nhân khống chế, ngươi phải cẩn thậnkẻobị phản phệ.” Bạch Tế Tuyết nhắc nhở.

Mộ Thần nói: “Ta biết.” Hắn đã thu hồi Thôn Thiên Phong lại, ở nơi đây, mấy thứ này trưởng thành quá nhanh.

Bạch Tế Tuyết quay qua nói với Diệp Thạch: “Người Lăng giađãtớiđây mấy lần,mấy lầntrước các ngươivẫnluôn vộivàng làm gì đó,nênta chắn mấy lần,nhưng nếuchắnthêmvài lầnnữa, sợrằnglão quỷ Lăng gia kiacũngsẽđi tớiđây.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch: “…”

“Tìm thời gianrồicác ngươi đigặplão gia hỏaLăng Thươngkia đi.”

Bạch Tế Tuyết ngừng một chút rồi nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.”

… …

Mộ Thần và Diệp Thạch từ trong cung điện Bạch Tế Tuyết đi ra không lâu, liền có chút bất hạnh gặp phải Trang Nghĩa Phong.

Trang Nghĩa Phong nhìn Mộ Thần Diệp Thạch, trong đôi mắt tràn đầy nét hung ác nham hiểm.

Trang Nghĩa Phong nhìn chăm chú hai người hồi lâu, mới căm giận ly khai.

Diệp Thạch nhìn theo Trang Nghĩa Phong: “Nhìn tay chân già cả của lão gia hỏa kia,sợ là chỉmộtchútnguyền rủa nhập thể thôi thì không bao lâulãosẽ chết.”

Mộ Thần bất đắc dĩ cười: “Làm gìdễtớivậy.” Nói như thế nào thì cũng là một võ thánh cửu tinh cơ mà. Nhưng nhìn bộ dáng lão nhân kia thì thật sự có khả năng là sắp xong đời rồi.

Diệp Thạch buồn bực nhíu mày, “Tai họa dingànnăm.Mộ Thần, tương lainếucócách nàođi ra ngoài, nhất định khôngnênmangtheobọn họ!”

“Tấtnhiên sẽ không mangtheobọn họ,nhưnghiện tại nóichuyện này thìcòn quá sớm.” Mộ Thần bất đắc dĩ nói.

Diệp Thạch mất mát hít một hơi, “Cũngđúng.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Được rồi, đừngnghĩ nữa, đi thôi.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật gật đầu: “Ừm.”

Mộ Thần thầm nghĩ, có lẽ hắn nên dụng tâm hơn trên Linh Tháp, Mệnh Tộc coi trọng Linh Tháp như vậy, hẳn là Linh Tháp có thêm càng nhiều công năng không được ai biết. Lấy năng lực hiện tại của hắn, hẳn là có thể thử thăng cấp Linh Tháp. Theo hắn quan sát được thì Linh Tháp tựa hồ có thể che chắn nguyền rủa.

… …

Cung điện Lăng Thương.

“Các ngươi cuối cùngđãtới, tatới cung điện Bạch Tế Tuyết tìm các ngươi mấy lần,nhưngBạch Tế Tuyếttiền bốiđều nói hai ngươiđangbế quan, có phảilà doBạch Tế Tuyếttiền bốikhông cho các ngươiđi?” Lăng Khởi có chút không vui hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Không cókhông có.Là thậtsựbế quan.”

“Mau vào đi.” Lăng Khởi nói.

“Tổ tông, ta nghe nói các ngài đều nằmngủtrong quan tài?” Diệp Thạch nhỏ giọng mà vi hỏi.

“Là do lão tổ tông Lăng Thương phát hiện một loại nguyên liệu luyện khí có thểngăncách nguyền rủa, chỉlàsố lượngloạinguyên liệu nàykhôngnhiều, cho nên chỉ có thể tạonhỏmột chút, cũng không tínhlàquan tài.” Lăng Khởi giải thích.

Diệp Thạch nói: “Thì ralà như vậy!”

“Ngươicóhọc luyện khíkhông?” Lăng Khởi hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc đầu: “Không có.”

https://thuviensach.vn

“Thật đáng tiếc,nhìnngươihẳn là một hạt giốnghọc tập luyện khí tốt.”

Lăng Khởi có chút ảm đạm.

“Mộ Thần có họcnày.” Diệp Thạch kéo Mộ Thần đến trước mặt Lăng Khởi, như hiến vật quý mà nói.

Lăng Khởi đánh giá Mộ Thần, nói: “Nghe Lăng Hiển nói là ngươi đã cứuhắn, đa tạ ngươi.”

“Tiền bối không cần khách khí.” Mộ Thần chắp tay.

Diệp Thạch đi theo Lăng Khởi vào cung điện, Diệp Thạch đầy tò mò đánh giá chung quanh.

Nhìn thấy trong gian phòng có một quan tài trống, Diệp Thạch không khỏi híp mắt thầm nghĩ không gian thật quá chật chội, tuy rằng có thể ngăn cách nguyền rủa, nhưng mà không gian nhỏ như vậy, có muốn lăn gường cũng không thể lăn, Mộ Thần ở trên giường chính là rất thích chơi nhiều kiểu!

Y mới không muốn nằm trong thứ quỷ này đâu. Nghe nói vài vị tổ

tông Lăng gia ở trong bí cảnh đều thích nằm trong quan tài.

Lăng Khởi thấy Diệp Thạch nhìn chằm chằm quan tài thì hỏi: “Quan tàikialàcủata, thích không? Còn có haibộđể đó không dùng, ngươi muốnthìcho ngươi mang vềđó.”

Diệp Thạch vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần.”

Lăng Thương đi ra, Diệp Thạch nhìn người nọ, trong lòng nhất thời cảm nhận được vài phần thân thiết.

“Đều ngồi đi.” Lăng Thương nói

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch cùng Mộ Thần bị vài người Lăng gia vây quanh, mấy người trò chuyện với nhau cũng khá vui.

Mộ Thần thỉnh giáo Lăng Thương không ít vấn đề về luyện khí, Lăng Thương lúc đầu còn không để bụng, từ từ trở nên thận trọng hơn.

Luyện khí thuật của Mộ Thần đã tới cửu cấp, cộng thêm bốn môn học thuật mà Mộ Thần tinh thông khác có lĩnh vực tương quan với luyện khí, nên hắn lĩnh ngộ rất sâu, có một ít vấn đề khi đề cập đến, trong nhất thời Lăng Thương thế nhưng cũng đáp không được.

Lăng Thương vẫn luôn si mê luyện khí, cho dù đã vào Vùng Cấm thì hứng thú đối với luyện khí cũng vẫn như cũ không giảm, càng nói chuyện với Mộ Thần thì càng cảm thấy có tiếng nói chung, rất nhanh, thân tôn tử

như Diệp Thạch cũng bị Lăng Thương để qua một bên, Mộ Thần ngược lại cùng Lăng Thương tán gẫu đến khí thế ngất trời.

… …

Kế tiếp, Mộ Thần sống một đoạn ngày khá quy luật: tu luyện, trợ giúp Bạch gia và Lăng gia, đi theo Bạch Tế Tuyết học trận pháp, đi theo Lăng Thương học luyện khí.

Phỏng chừng là cảm thấy ra không được, trận pháp thuật cửu cấp cùng luyện khí thuật cửu cấp cũng không giúp được gì, thế nên Bạch Tế Tuyết cùng Lăng Thương không có gì bảo lưu với Mộ Thần. Dưới sự trợ giúp của hai vị học thuật đại sư cửu cấp cao cấp, trận pháp cùng luyện khí thuật của Mộ Thần đều tăng mạnh.

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói nhỏ: “Trận phápvớiluyện khí có phải sắplêncửu cấp trung kỳrồi không?”

“Đúng vậy.” Mộ Thần gật đầu cười.

https://thuviensach.vn

Tuy nói vì có nguyền rủa nên Vùng Cấm khá là giống một căn nhà giam, nhưng từ phương diện khác thì nơi này cũng là một cái nhà giam không tồi. Những tri thức học thuật đó ở bên ngoài được các đại gia tộc coi như tánh mạng, nhưng ở trong này, nó chỉ là rác rưởi. Nếu như vẫn còn ở

bên ngoài, năm môn học thuật của hắn chắc chắn không hề có khả năng tăng nhanh như thế.

“Không biếtởnơi này, minh vănvớiphù chú có thể dùngkhông.” Diệp Thạch thì thầm.

Mộ Thần cười: “Họcnhiềumột chútcũngkhôngcóhại.”

Mộ Thần không ngừng học trận pháp cùng luyện khí. Hắn còn tìm tòi thêm một đống sách đan thuật, minh văn, phù chú. Tuy rằng đám người Bạch Hùng Đào cảm thấy Mộ Thần cả ngày toàn nghiên cứu mấy thứ vô bổ, nhưng cũng không ngăn cản.

“Thật đáng tiếc, chúng ta hiện tạiở trongVùng Cấm, nếu như ở bên ngoài, ngươiđãcó thể thử thu phụcNgũTháp Trung Châurồi.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần nói: “Chuyệnnày không vội.”

Hiện tại việc cấp bách nhất là phải tăng lên thực lực. Tuy rằng Bạch Tế Tuyết nói trung tâm khu nguyền rủa rất nguy hiểm, không dễ đặt chân vào, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Mộ Thần luôn muốn đi tới đó tìm hiểu, đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là lúc.

Hiện tại cấp bậc của hắn là võ hoàng tam tinh. Do sợ căn cơ bất ổn, nên những đan dược tăng lên nguyên lực kia, Mộ Thần vẫn chưa dùng.

Mộ Thần cảm thấy, nếu phối hợp với đan dược, tốn thêm một năm tu luyện trong Linh Tháp, thì tu vi của hắn tăng lên tới lục tinh cũng không có vấn đề gì.

https://thuviensach.vn

Muốn thăm dò chỗ kia thì tu vi không thể thấp, phù chú cũng không thể ít được, những yêu thú kia lợi hại bao nhiêu hắn không biết, nhưng chỉ

cần hắn lấy mấy trăm tờ phù chú cửu cấp đi đập, có lợi hại cỡ nào thì cũng có thể đập chết ngắc!

Tháp Linh vỗ vỗ cánh bay quanh Mộ Thần.

Diệp Thạch nhìn Tháp Linh, nói: “Mộ Thần,saotalại cócảmgiácTháp Linhngưng thựchơnvài phầnnhỉ?!”

Mộ Thần nói: “Đương nhiên, gần đây thăng cấp không ít lần cho nó.”

Trình độ học thuật của Mộ Thần vô cùng thâm sâu, theo các môn học thuật tăng lên, ban đầu Linh Tháp ở trong mắt Mộ Thần huyền ảo vô cùng, từ từ cũng trở nên dễ hiểu.

“Hìnhnhư lại béohơn.” Diệp Thạch nói.

“Ai béo?!Ngươi mới béo!!” Tháp Linh kêu gào.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, gần đây ta gầy hơn nhiềurồi!” Diệp Thạch bất mãn nói.

Tháp Linh bay quanh Diệp Thạch một vòng, nói: “Béochính làbéo.”

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

376. Chương 376

Bạch Hùng Đào đi tới, đưa cho Mộ Thần một cái nhẫn không gian,

“Thần nhi,đây là nguyênliệu phù chúmàngươi cần.”

“Đa tạ tiền bối.” Mộ Thần vội đứng lên cảm tạ.

Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần, bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn nhiềunguyênliệu phù chú như vậy làmgì?”

“Tamuốn nghiên cứu phù chú công kích, dùngđểđối địch.” Mộ Thần nói.

Bạch Hùng Đào do dự rồi nói: “Linh thực cùng các loạinguyên liệu trongVùng Cấm đều có nguyền rủa, tiếp xúcnguyênliệu lâu cũng sẽ lây dính nguyền rủa.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Tahiểu, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ định kỳ

lấyramột phần nguyền rủa trong cơ thể, như vậysẽkhông có vấn đề.”

Theo Mộ Thần biết, phù chú cùng minh văn sở dĩ xuống dốc, khả

năng rất lớn là bởi vì hai môn học thuật này không tránh khỏi phải tiếp xúc với nhiều vật chất có mang nguyền rủa, mấy thứ này sẽ tăng tốc độ nguyền rủa nhập thể, nhưng hắn có Thôn Thiên Phong, nên hắn không có loại băn khoăn này.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào: “…Ngươi có suy tínhthìtốt. Đúng rồi,chuyệnngươi có thểxóamột phầnnguyền rủađã bịtruyền rangoài.”

“Truyền ra?Tổ tông, có phải ngài uống nhiều rượurồinói cho người khác biết không đó?” Diệp Thạch trợn tròn mắt.

“Đương nhiên không có, ngươi nghĩtahồ đồ như vậysao.Loại chuyện nàyta sao dámnói lung tung.” Bạch Hùng Đào đen mặt, tức giận nói.

“Vậy chuyện nàylàmthế nào truyền rađược?”Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

“Thiên hạ không cóbứctườngnàokhông thông gió. Tuy rằng Bạch gia cùng Lăng gia đều có đúng mực, nhưng lànhững têncáo già sống mấy vạn nămtrongVùng Cấm cũng không phải ăn chay.” Bạch Hùng Đào nói.

Lăng Hiển nguyên bản hết thuốc chữa, vậy mà chỉ qua một lát liền tốt hơn, lúc ấy có lẽ không có ai hoài nghi, nhưng sau mấy ngày, những người đó khó tránh khỏi nghĩ nhiều.

Huống chi, nhờ có Mộ Thần, trong thời gian này Bạch gia cùng Lăng gia không có ai phát tác nguyền rủa.

“Sớm muộn gìcũngsẽ bị người biếttới, cũng khôngsao, dùgìcũng không phảichuyện xấu gì.” Mộ Thần thong dong nói.

Tin tức truyền ra thì cũng là người khác tới cầu hắn, hắn không cần sốt ruột.

“Ta phải đi ra ngoài mộtlúc.” Mộ Thần đứng lên nói.

“Điđâu vậy?” Bạch Hùng Đào hỏi.

“Đicửa hàngtạp hóaởTrung thành, lần trước mua không ítsáchở nơi đó, đều rất hữu dụng.Ta nhớ rõ nơi đóhìnhnhư cũng cònkhôngít thứhữu dụng.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói. Lần trước đi khá vội, lão nhân ở cửa hàng tạp hóa kia hẳn là cũng có không ít thứ tốt. Những tiểu quán ‘lừa nguyên thạch’ khác cũng có thể đi tới xem thử, nói không chừng cũng có hàng tốt.

Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường, thầm nghĩ ngươi đã bị lừa một lần còn không bỏ, bị lừa đến nghiện à?!

“Có muốn tađi vớingươikhông?”Bạch Hùng Đào hỏi.

Mộ Thần cười: “Tổ tông, ta cũng không phải tiểu hài tửmàmuavài thứcòn muốncó trưởng bối đi theo.”

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Được rồi, vậy ngươi đi đi.” Biết Mộ Thần tài đại khí thô, trong Linh Tháp có tới mấy chục cái linh mạch, Bạch Hùng Đào cũng không nói thêm gì.

… …

Lão bản cửa hàng tạp hóa nhìn thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch nhất thời lắp bắp kinh hãi, âm thầm nghĩ chẳng lẽ hai người kia đến khởi binh vấn tội.

“Khách quý!” Tuy rằng trong lòng do dự, nhưng lão bản vẫn cười tủm tỉm tiến lên đón, “Hai vị lần này đếnđâylà cần thứ gìsao?”

“Sách lần trước mua đềuđã đọcxong rồi, còn cóthứ gì kháckhông?”

Diệp Thạch hỏi.

Lão bản run run khóe miệng, nhiều sách như vậy thế mà đều đã đọc xong rồi, Bạch Tế Tuyết lại còn không khuyên nhủ một chút luôn.

“Còn có, không biết hai vịmuốnloại nào?” Bạch y lão bản hỏi.

“Sách họcthuậtcửu cấp trung cấp, cửu cấp cao cấp cònkhông?Sách thần thuật có không?” Diệp Thạch tùy ý hỏi.

https://thuviensach.vn

Lão bản giật giật khóe miệng, nghĩ thầm yêu cầu thật cao. “Sách họcthuậtcửu cấp trungcấp,cao cấp còn có một ít,sáchthần thuậtthìkhông có.”

“Không phảingươinóilàcái gìcũngcó sao?” Diệp Thạch bất mãn nói.

Lão bản: “…” Nói lung tung mà thôi, không phải mấy thương gia đều làm vậy sao?

“Cóthìlấytớiđây hếtxemthửđi.”Mộ Thần nói.

Lão bản áo trắng nghe vậy, nhanh chóng lấy hết ra.

Bởi vì giá thật sự ‘rẻ’, thứ Lão bản lấy ra, Mộ Thần cơ hồ toàn bộ thu mua.

“Lão bản,chỗngươi cóNguyênThuỷMinhVăn,hayNguyên Thủy Trận Văngì đó không?” Mộ Thần mở miệng hỏi.

Lão bản lắc đầu, cười khổ nói: “Không có.” Hắn chỉ là buôn bán nhỏ, loại hàng sa hoa này thật sự lấy không ra.

“Không cósao?Ta nghe nói mấy thứ nàytrongVùng Cấmcó rất nhiều mà?” Diệp Thạch hỏi.

“Thứ này rất khómang đi, cho nên mấy thứ này trongcửa hàngchúng ta không có,nhưng chúng tacómộtphần bản đồ, các ngươi có thể tự mình đi tìm.” Lão bản suy nghĩ một chút rồi nói.

Diệp Thạch mắt sáng lên, nói: “Lấy tới đây đi.”

Lão bản vội vàng đáp: “Được được được.”

“Nhiều như vậysao?!” Diệp Thạch nhìn số lượng Nguyên Thuỷ Thuật Văn đánh dấu trên bản đồ, âm thầm sợ hãi than.

https://thuviensach.vn

“Bạch thiếu vừa lòng thì tốt.” Trên bản đồ có rất nhiều địa phương nồng đậm nguyền rủa, không ai dám sớ rớ tới.

Mua xong, Diệp Thạch cùng Mộ Thần mỹ mãn rời đi.

“Không ngờlại đưa lên cửa.” Lão bản bất đắc dĩ cười, “Xem ra hai tiểu quỷnàymangtheokhông ít nguyên thạchtớiVùng Cấm.Thậtđúng làđủ tài đại khí thô.”

Nam nhân áo đen đi ra, “Bạch Diên Tinhkiađều có quan hệvớilão quái vật Bạch giavàLăng gia, hậu trườngrất cứng.”

“Ta nghe nói Mộ Thầnkia cũng khá có khả năng, hắn có thểxóanguyền rủa.” Lão bản áo trắng nói.

“Xóanguyền rủa? Thậthaygiảvậy?” Nam nhân áo đen vội hỏi.

Lão bản cười: “Chỉlà có lời đồnnhư vậy, ai cũng không biết là thậthaygiả.”

Nam nhân áo đen nói: “Mặc kệlời đồn này là thậthaygiả, ngươiđều nênbắt lấy cơ hội lấy lòng bọn họ,làm tốt quan hệvới bọn họ.”

“Ta cómà!” Lão bản nói.

“Ngươi có sao?” Nam nhân áo đen liếc mắt xem thường.

Lão bản gật đầu: “Có chứ! Ta cógiảm giácho bọnhọ đó.”

Nam nhân áo đen: “…Ai cũngnói ngươi khôn khéo, talại thấyngươi càng ngày càngngốc.”

… …

Bạch gia.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào trợn tròn mắt nhìn Diệp Thạch: “Ngươi nói cái gì?

Ngươi muốn chiếutheobản đồ này đi tìmNguyênThuỷ Thuật Văn?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.Tổ tông, ngài có đề nghịgì không?”

Bạch Hùng Đào đau đầu đỡ trán: “Tiểu tổ tông ơi! Ngươi không thể

yên tĩnhmột chútsao? Bên ngoài có rất nhiều yêu thú, nguyền rủa cũng rất lợi hại.”

Diệp Thạch: “Tổ tôngsao lạigọitalàtiểu tổ tông.Loạn bối phậncảrồi.”

Bạch Hùng Đào hít sâu một hơi, đầy bất đắc dĩ nói: “Ngươi cònkhôngphảichính là tiểu tổ tôngcủata sao? Tiểu tổ tông, ngươi yên tĩnhmột chútcó được không?!Coi nhưtổ tông ta cầu ngươiđó.”

“Tổ tông cầu ta làm gì? Ta yên tĩnh đã lâu rồi, yêu thúthì sao, đánh chết từng con là được, nguyền rủa cũng không có vấn đề gì, Mộ Thần sẽ

giải quyết.” Diệp Thạch tự tin nói.

Bạch Hùng Đào: “…”

Ở trong mắt Bạch Hùng Đào, Diệp Thạch mới đến Vùng Cấm không đến một tháng, hẳn nên tu thân dưỡng tính, thích ứng sinh hoạt trong Vùng Cấm. Nhưng trong mắt Diệp Thạch thì y đã ở trong Linh Tháp sống hơn một năm, hẳn nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt.

“Quá nguy hiểm.” Bạch Hùng Đào nói.

“Sợ cái gì, ta là võ thánh tam tinhcơ mà, Mộ Thần cũng sắp tứ

tinhrồi.” Diệp Thạch đắc ý nói.

Bạch Hùng Đào miễn cưỡng cười, vô luận là trước khi tiến vào Vùng Cấm hay là sau khi vào Vùng Cấm, Bạch Hùng Đào đều chưa gặp được ai tu luyện nhanh hơn Diệp Thạch với Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

“Được rồi,nếu các ngươinhất định phải đi,vậyta cũng điđểbảo hộ các ngươi.” Bạch Hùng Đào nói.

Diệp Thạch bĩu môi thì thầm: “Ta có Mộ Thần bảovệ.”

Bạch Hùng Đào ôm ngực, trái tim đau quá, hắn lại còn bị ghét bỏ:

“Rồi rồi rồi, Mộ Thần bảovệngươi, ta bảovệMộ Thần.”

Diệp Thạch gật đầu: “Được rồi,nhưng màai bảo vệ ai cònchưa chắcđâu.”

Bạch Hùng Đào: “…”

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch muốn đi ra ngoài, trưởng bối Bạch gia cùng Lăng gia đều không yên lòng, vì muốn hai người an toàn, hai nhà đều phái ra hai võ thánh đi theo bảo vệ.

Dù là võ thánh Bạch gia hay là Lăng gia, bản tính đều là hiếu thắng, lúc trước sở dĩ co đầu rút cổ ở trong thành đó là bởi vì nguyền rủa, hiện giờ

Mộ Thần có thể khống chế nguyền rủa, mấy người này cũng rất thích ý đi ra ngoài dãn gân.

“Đi tìm Nguyên Thủy Khí Văn trước đi.” Lăng Khởi nói.

“Nguyên Thủy Khí Văngì chứ! Tìm Nguyên Thủy Trận Văn đi.” Bạch Hùng Đào nhíu mày.

Diệp Thạch bất đắc dĩ nói: “Mọi người đừng cãi, Nguyên Thủy Thuật Văngì cũngđều là mục tiêu của chúng ta, tấtnhiên làtìmnơi gần nhất.”

“Diên Tinh thật thông minh.” Bạch Hùng Đào khen.

Diệp Thạch cười:“Đó là tấtnhiên.”

https://thuviensach.vn

Đám người Mộ Thần một chuyến đi ra cửa thành, khiến cho không ít người chú ý.

“Võ thánhcủaBạch gia cùng Lăng giađi chung?Hai nhànàyliên hợpà?”

“Lần nàyvịBạch Diên Tinhvừa vào kiavừa có huyết mạch Bạch gia, lại cóthêmhuyết mạch Lăng gia, hai lão quái vậtcủa haitộc kia tựa hồrấtcoi trọng!”

“Hai lãoquái vật đóhình nhưcàng coi trọngvịsong tế Mộ Thầnhơn.”

“Mộ Thần kia rất lợi hại phải không?”

“Ta cũng không rõ,nhưngnghe nói người nàykhábí ẩn.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

377. Chương 377

Bạch gia cùng Lăng gia đều giỏi về chiến đấu, sáu người này, ai cũng thực lực hùng hậu, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch xông lên đầu. Theo trình độ học thuật không ngừng bay lên, chiêu Hóa Vật Quy Nhất được Mộ Thần vận dụng tới lô hỏa thuần thanh. Một chiêu này vừa ra, yêu thú cấp bậc võ thánh thất tinh cũng khó tránh được.

Chiến lực kinh người của Mộ Thần khiến hai nhà Lăng Bạch liên tục sợ hãi than.

Mấy người tìm được đầu tiên chính là Nguyên Thủy Minh Văn, Mộ

Thần dễ dàng dùng Linh Tháp hút Nguyên Thủy Minh Văn vào trong.

“Thần nhi,cáithápnày của ngươikhông tồinha.” Bạch Hùng Đào nhìn Linh Tháp nói.

Diệp Thạch đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.Thápnàydùng đểđậpngườilàthích hợpnhất luôn đó.” Năm đó trong Thiên Cơ Bí Cảnh, Mộ

Thần chính là dùng cái tháp này đập mấy tên tình nhân của Trang Cẩn để

giúp y báo thù, lúc ấy đám người Bạch gia đi theo y đều sợ ngây người luôn cơ.

“Quả thật rất rắn chắc.” Mộ Thần cười cười nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào: “…”

…

“Tình huống cóbiến!” Lăng Khởi dùng linh hồn lực quét chung quanh một vòng, nói.

Diệp Thạch hỏi: “Sao vậy ạ?Có gì không bình thường sao?”

Lăng Khởi nhíu mày nói: “Yêu thú nhiềuhơnmấy năm trước, hơn nữacó vẻ nhưcàng sinh độnghơn.”

Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên: “Yêu thú có thể sinhmà,đương nhiên sẽ càng ngày càng nhiều.”

Lăng Khởi nhíu mày nghĩ thật đúng là như thế. Tu luyện giả trong bí cảnh có năng lực sinh dục thấp hơn yêu thú, mà ở loại địa phương này, một tu luyện giả muốn trưởng thành cũng khó hơn yêu thú, với lại yêu thú còn dễ thích ứng với năng lực nguyền rủa hơn, thế nên nếu tình huống này vẫn tiếp diễn, Vùng Cấm sớm muộn gì cũng là thiên hạ của yêu thú.

Đến ngày nào đó, có lẽ, người trong Vùng Cấm này sẽ chính là thức ăn trong miệng yêu thú.

Kỳ thật đã từng có võ thánh cường giả suy xét tới việc này, định liên hợp lại định kỳ giết yêu thú, nhưng thực lực chỉnh thể của yêu thú lại mạnh hơn tu luyện giả, ai cũng không dám đồng ý.

…

Nguyên Thủy Thuật Văn ở bên ngoài khó gặp, nhưng trong bí cảnh này lại tùy ý thấy được. Ngày đầu tiên xuất môn liền thu hoạch xa xỉ, Mộ

Thần thật sự vô cùng thích loại cảm giác này.

https://thuviensach.vn

Dung hợp Nguyên Thủy Thuật Văn vào Hóa Vật Quy Nhất, chiến lực Mộ Thần lần nữa tăng lên.

Đám người Mộ Thần liên tiếp xuất môn, khiến không ít người chú ý tới.

“Bạch gia cùng Lăng gia gần đây chịu khó xuất mônnhỉ.”

“Nghe nói là Mộ Thầnmuốn thuNguyên Thủy Thuật Văn,nênBạch giavớiLăng gia liền đi theo bảo hộ.”

“Ta nghe nóilần trướcbọn họđi tới chỗThạchLĩnh, độ nồng đậm nguyền rủaởchỗ kia cũng không thấpđâu!Nhưngchỗ kia cótớiba cái Nguyên Thủy Thuật Văn.”

“Đám ngườiBạch gia với Lăng cũng quásủngMộ Thầnrồi, thứ Nguyên Thủy Thuật Văn này tuy rằng tốt, nhưng mạo hiểm như vậy cũng quá liều lĩnh.”

“Ngươithìbiết cái gì, Mộ Thầnkiahình nhưcó thểxóanguyền rủađấy.”

“Nói giỡnà?!”

“Không biết thật không,nhưngBạch giavớiLăng gia quả thậtđãhồi lâuchưa có ngườiphát tác nguyền rủa.”

“Hơn nữa các ngươinghĩ coi,nếu như Mộ Thần khôngcó một chútbản lĩnhthì làm sao có thểkhiến choBạch giavớiLăng gia hồ nháo cùng hắn.”

…

Các tu luyện giả nhàm chán trong thành khí thế ngất trời nói chuyện trời đất, hồn nhiên không biết đám người Mộ Thần đang ở bên ngoài thăm dò Nguyên Thủy Thuật Văn rốt cục lần đầu tiên gặp phải phiền toái.

https://thuviensach.vn

Đại lượng yêu thú chạy về hướng đám người Mộ Thần.

Mấy chục con yêu thú cửu cấp, từng con từng con đều hung hãn vô cùng.

Mộ Thần vận chuyển linh hồn lực tới cực hạn, nhắm ngay Mặc Vũ Vô Ảnh Ưng đang bay trên bầu trời.

Mặc Vũ Vô Ảnh Ưng là loại yêu thú phi hành mà tu luyện giả ghét nhất. Loại chim này có tốc độ phi hành nhanh gấp mấy lần một vị võ thánh cửu tinh toàn lực phi hành, đã vậy còn vô cùng giả dối, am hiểu đánh lén.

Nếu võ thánh cửu tinh gặp phải thì cũng phải nhượng bộ lui binh.

Muốn lấy tốc độ đuổi theo Vô Ảnh Ưng là không có khả năng, chỉ có thể dùng linh hồn lực. Hồn kỹ Mộ Thần rất tốt, dùng linh hồn lực giết Vô Ảnh Ưng cũng có thể.

Có Mộ Thần kiềm chế Vô Ảnh Ưng, những người khác không còn lo lắng, lúc chiến với yêu thú cũng thoải mái không ít.

Trải qua vài canh giờ khổ chiến, mấy người thật vất vả mới thoát khỏi đám yêu thú theo đuổi không bỏ kia.

Nhìn thấy yêu thú không còn đuổi tới, Lăng Khởi thở ra một hơi,

“Mẹnó!Mấy conyêu thúkiađiên rồi!”

“Đúng là điênthiệt.” Bạch Hùng Đào cũng nói.

Diệp Thạch vỗ vỗ ngực, vừa sợ vừa hưng phấn nói: “Thật mạo hiểm, đã lâurồi chưacó kích thích như vậy.”

Bạch Hùng Đào: “…” Kích thích!?

“Lần này tiêu hao cóhơi lớn, nếu khôngthìchúng ta nghỉ ngơi vài ngàyrồitiếp tục?” Diệp Thạch ý do chưa hết hỏi.

https://thuviensach.vn

Lăng Khởi nhìn Diệp Thạch đầy mặt hưng phấn, liếc mắt xem thường.

Không nghĩ tới Diệp Thạch lại còn muốn tiếp tục, quả nhiên nghé con mới sinh không sợ cọp, bọn họ là già rồi!

“Mộ Thần ngươi cũng thật lợi hại!” Lăng Khởi nói.

Có câu ‘liệt hỏa luyện chân kim’, tuy rằng bọn họ đã sớm biết Mộ

Thần lợi hại, nhưng thẳng đến khi gặp phải nguy cơ chân chính, bọn họ

mới ý thức được Mộ Thần mạnh mẽ cỡ nào.

“Mộ Thần đương nhiênrấtlợi hại,số yêu thúMộ Thầngiết được còn nhiều hơn số thú mấytổ tônggiết được ấy chứ.” Diệp Thạch đắc ý dào dạt nói.

Bạch Hùng Đào nghe Diệp Thạch nói vậy, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Mộ Thần bất đắc dĩ trừng nhẹ Diệp Thạch một cái: “Khoa trương.Không có nhiềutớivậy, không nên nói lung tung.”

Diệp Thạch ôm lấy cánh tay Mộ Thần, nói: “Thì sốyêu thútavớingươi giếtđược nhiều hơn số thúmấy tổ tông giết được cộng lại.”

Đám người Bạch Hùng Đào: “…”

Mộ Thần bất đắc dĩ sủng nịch nhìn Diệp Thạch: “Thạch Đầu lợi hại nhất.”

“Đúng vậy,đúng vậy! Diên Tinh lợi hại nhất!” Lăng Khởi nói.

Diệp Thạch nói: “Gần đâytalại lĩnh ngộ hai cái Nguyên Thủy Trận Văn,quả thậtlợi hạihơnrất nhiều.”

Nhìn thấy đoàn người Mộ Thần đi tới, đám người ở cửa thành đang đàm luận khí thế ngất trời đều im lặng.

https://thuviensach.vn

Thẳng đến khi đám người Mộ Thần đi xa, bọn họ mới bắt đầu đàm luận lại.

“Các vị tiền bốicó vẻ hơichật vật.”

“Hẳn là gặp được đàn yêu thúnào đó.Gần đây ngoài thành ngày càng không yên ổn, hai ngày trước cómấyvị tiền bối đi ra ngoài,sau đókhông còn trở vềnữa.”

“Ai cũngnói gần đây yêu thú sinh độnghơnrất nhiều.”

“MộThầnthật đúng làcódũng khí!Lúc nàycòndámchạy ra ngoài.”

… …

Cung điện Trang Nghĩa Thiên.

“Lão tổ tông, bên ngoài cólờiđồnrằngMộ Thần có thểxóanguyền rủa.”

Trang Ti Phong nói.

“Lời đồn?” Trang Nghĩa Thiên có chút mệt mỏi hỏi.

“Tuy rằng chỉlàlờiđồn, nhưngcũngcó thể tin,bởi vìBạch giavớiLăng gia giống nhưđều đã được xóa nguyền rủa rồi ấy.” Trang Ti Phong nhíu mày nói.

Mộ Thần đều có quan hệ không tồi với Bạch gia và Lăng gia, nhưng với Mệnh Tộc bọn họ lại như nước với lửa. Nếu thật sự đối đầu, sợ là Mệnh Tộc bọn họ phải ở hạ phong rồi.

Trang Nghĩa Thiên cùng Trang Nghĩa Phong tuy đều là võ thánh cửu tinh, nhưng thân thể cũng đã yếu đi, nhất là Trang Nghĩa Thiên, đã sắp gần đất xa trời.

https://thuviensach.vn

Oán hận giữa Mệnh Tộc cùng Mộ Thần Bạch Diên Tinh chất chứa quá sâu, nếu như Mộ Thần thật có thể xóa nguyền rủa, lại không chịu ra tay giúp đỡ, vậy Mệnh Tộc bọn họ…

Trang Nghĩa Thiên cúi đầu nói: “Không cótình bạnvĩnh viễn cũng không cókẻ thùvĩnh viễn, chỉ có ích lợimớivĩnh viễn. Đểta đi tìm Bạch Tế

Tuyết nói chuyện.”

“…Lão tổ tông, Bạch Diên Tinhrấtchán ghét Mệnh Tộc chúng ta.”

Trang Ti Phong nói.

“Khôngsao, ta nghĩ Bạch Tế Tuyết sẽ chokhuôn mặt già nàymột chút mặt mũi.” Trang Nghĩa Thiên thở dài nói.

… …

Cung điện Bạch Tế Tuyết.

“Các ngươi gặp được đàn yêu thú?” Bạch Tế Tuyết hỏi Bạch Hùng Đào cả người chật vật.

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Đúngthế.May màMộ Thần lợi hại,bằngkhôngcó thể đãkhông về được.” Lúc trước Diên Tinh nói không biết là ai bảo vệ ai, quả thật không có nói sai!

“Khuyên Mộ Thầnmấy ngày nàyđừngđi ra ngoài.” Bạch Tế Tuyết trầm tư một chút rồi nói.

Bạch Hùng Đào nói: “Mộ Thần cũng nóiphảidừng tay.” Mộ Thần yên tĩnh, Diệp Thạch lại vẫn cả ngày muốn ‘đi ra ngoài chơi’, nhưng Diệp Thạch nghe lời Mộ Thần nhất, Mộ Thần nói không đi, y nhất định sẽ nghe theo.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần nói dừng tay?” Bạch Tế Tuyết có hơi ngoài ý muốn hỏi Bạch Hùng Đào.

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Đúng vậy. Hắn nóibây giờmuốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiêu hóa một chút thu hoạch gần đây để tăng lên thực lực.”

Bạch Tế Tuyết gật gật đầu nói: “Yên tĩnhmột chút cũngtốt. Đúng rồi, gần đây các ngươi ra ngoài có phát hiệnchuyệngì không ổnkhông?”

“Yêu thú nhiềuhơn, cũng càng ngày càng nóng nảy, hơn nữa,có vẻ

nhưcó một ít đặc thùvềma thúnhư trongsách cổnhắc tới.” Bạch Hùng Đào lo lắng nói.

“Đặc thùvề ma thú?” Bạch Tế Tuyết đen mặt.

“Vâng. Nhưng dota không có tham dự đại chiến năm đó,nên đâychỉlà suy đoán lung tung.” Bạch Hùng Đào xoa ót, ha hả cười.

Bạch Tế Tuyết cau mày, sắc mặt không có một chút thư hoãn nào.

“Lão tổ tông, gần đây ngàiluônmặt co mày cáu, có phảiđanglo lắngchuyện gì?” Bạch Hùng Đào hỏi.

“Ta cảm thấysắpcó điềm,có thểnguyền rủasắpphun trào.” Bạch Tế

Tuyết hít sâu một hơi.

Bạch Hùng Đào sửng sốt, sắc mặt đại biến, “Khôngthể nào!”

Bây giờ chỉ mới vừa có chút trông cậy vào, nếu như nguyền rủa phun trào, vậy còn sống như thế nào đây!

“Nguyền rủa phun tràosẽ như thế nào?” Diệp Thạch đi tới cửa, vừa vặn nghe được mấy lời hai người nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào hít nhẹ một hơi: “Độ dày nguyền rủa trongnguyên khí sẽ nháy mắttănglênrất nhiềulần, nguyền rủatrong ngườitu luyện giảcó thểsẽ

đồng thời phát tác.”

“Bìnhthườngyêu thú sẽ không tới gần tiểu thành, nhưngkhinguyền rủa phun trào,cókhả năng sẽ có yêu thú vây thành.”

“Trong quá khứ từng có một lần nguyền rủa phuntrào, lần đó, chết không ít người...”

Bạch Tế Tuyết bổ sung thêm: “Nếu lần nàythật sựnguyền rủa phun tràothìsẽ càng phiền toáihơn.Lần đó thực lựccủatu luyện giả cùng yêu thú không phân cao thấp. Nhưng nhiều nămđã qua, tu sĩ bởi vì sợ chếtmàtừ từ

mấtđinhuệ khí, thực lực yêu thú lại đang không ngừng tăng lên.”

Diệp Thạch trừng lớn mắt, bọn y không xui xẻo đến vậy chứ? Xui xẻo tiến vào cái địa phương quỷ quái này thì thôi đi, còn gặp được nguyền rủa phun trào vạn năm khó thấy.

Bạch Tế Tuyết nhìn sắc mặt Diệp Thạch tái nhợt, nói: “Ngươi không cần quá lo lắng,có thể chỉlàta đoán sai.”

Sắc mặt Diệp Thạch cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn, “Ta… Ta đi tìm Mộ Thần.”

Bạch Hùng Đào nhìn bóng dáng Diệp Thạch chật vật rời đi, bất đắc dĩ:

“Hình nhưDiên Tinh bị dọarồi.”

Bạch Tế Tuyết nói: “Khó khăncho y, mớicómấy tuổi lại gặpphảiloạichuyệnnày.” Lão đời này cái gì cũng đã hưởng thụ hết rồi, giờ

chết cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng mà Diên Tinh chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi!

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

378. Chương 378

“Tháp chủ đại nhân, ngươi là tu luyện giảmàta thấy có tiền đồnhất đó.” Tháp Linh lấy lòng nói với Mộ Thần.

Thu lấy Nguyên Thủy Trận Văn đối với Tháp Linh mà nói có chỗ tốt rất lớn, bắt người tay ngắn, Tháp Linh không chút nào keo kiệt mà khen Mộ Thần.

Mộ Thần cười: “Cám ơn ngươi khích lệ.”

“Tháp chủ đại nhân, ngươi thông minh nhất, có khí chấtnhất, có tài hoanhất, lợi hại nhất…” Linh Tháp tiếp tục khen.

Mộ Thần kỳ lạ nhìn Tháp Linh, có chút bất đắc dĩ phát hiện, Tháp Linh bình thường nói tào lao hắn không thích nghe, nhưng hiện tại khen hắn, hắn lại nổi cả da gà da vịt.

“…Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất địnhphảikhông ngừng cố gắng, tiếp tục tìm Nguyên Thủy Thuật Vănđó nha!” Cuối cùng Tháp Linh nhắc nhở.

Mộ Thần: “…” Tháp Linh cuối cùng đã khôi phục bình thường.

“Ta biết.” Gần đây tình huống bên ngoài không đúng lắm, hắn muốn củng cố thực lực rồi mới ra ngoài.

“Tháp chủ đại nhân,có câu‘hồng nhan bạc mệnh’,‘trời ghétngười tài’, ngươi nhất địnhphảibảo trọngđó!” Tháp Linh sầu lo nói. Mộ Thần nhịn https://thuviensach.vn

không được đen mặt, ‘trời ghét người tài’ thì hắn có thể hiểu, còn ‘hồng nhan bạc mệnh’ là cái quỷ gì?

“Thật sự cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn,đểmình trường mệnh!” Mộ Thần nghiến răng nghiến lợi.

Tháp Linh lắc lắc người, nói; “Như thếthìta an tâm. Tháp chủ đại nhân, nếu ngươibị gì,không biếttaphảichờ bao nhiêu nămmớichờ đượcchủ

nhân anh minh thần võ, độc nhất vô nhị kế tiếp giống như ngươiđâu!”

Mộ Thần: “…”

…

Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ

Nguyên Thủy Thuật Văn. Trên bản đồ, trừ số ít vài Nguyên Thủy Thuật Văn ở địa phương bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên không tới được tay, thì mấy chục cái Nguyên Thủy Thuật Văn khác đều tới tay hắn.

… …

Nhận được Diệp Thạch đưa tin, Mộ Thần lập tức đưa Diệp Thạch đang lòng nóng như lửa đốt vào Linh Tháp.

“Ngươi nói nguyền rủa phun trào?” Mộ Thần hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Lão tổ tông nói như vậy.”

Mộ Thần híp mắt, trầm mặc hồi lâu: “Ta biếtrồi.”

Tháp Linh đung đưa thân mình, nói: “Tháp chủ đại nhân, ngươi thật đúng là mệnh đồ sai.”

Mộ Thần híp mắt. Trong truyện Trang Du là nhân vật chính, nhưng hiện tại tên kia đã bị hắn xử lý, thế nên những chuyện thuộc về nhân vật https://thuviensach.vn

chính, tất nhiên là hắn phải tới làm. Nhân vật chính cứu người, trảm yêu trừ

ma. Nhân vật chính gặp phải đủ loại vấn đề khó khăn, sau đó nhất nhất giải quyết, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.

“Mộ Thần, ngươinghĩgìvậy?” Diệp Thạch đưa đầu tới hỏi nói.

“Không có gì, binh đếntướngchắn, nước đến đất ngăn, trời sập xuốngthì vẫncóthứcaochắn, không vội…” Mộ Thần cười nói.

Diệp Thạch nhìn thấy Mộ Thần khí định thần nhàn, gật đầu nói: “Mộ

Thần nói không vội,vậy chúng takhông cần phải gấp.”

Mộ Thần cúi đầu nghĩ, sách học thuật cùng Nguyên Thủy Thuật Văn trong tay hắn đã sắp tiêu hóa hết, những đan dược tăng thực lực kia cũng có thể thử luyện ra một ít, nếu không không chừng sẽ mất mạng, phải biết muốn làm nhân vật chính cũng không dễ đâu!

“Lão tổ tông, Trang Nghĩa ThiêncủaMệnh Tộc tới chơi.” Bạch Tế

Tuyết đang chỉ điểm Diệp Thạch về trận pháp thì Bạch Kỳ đi đến trước mặt hai người nói.

Diệp Thạch có hơi sửng sốt, sau đó buồn bực hỏi: “Mệnh Tộc?Lão tatới làm gì?”

Bạch Kỳ lắc đầu nói: “Không biết, nói là có chuyện quan trọngcầnthương lượng.”

Bạch Tế Tuyết híp mắt, tuy rằng ở chung trong Vùng Cấm, nhưng Bạch Tế Tuyết với Trang Nghĩa Thiên vẫn tương giao rất ít.

“Mờilãovào đi.” Bạch Tế Tuyết nói.

Trang Nghĩa Thiên tự mình tìm tới cửa, nghĩ chắc không phải là việc nhỏ, lão cũng không thể không cho Trang Nghĩa Thiên một chút mặt mũi.

https://thuviensach.vn

“Bạch huynhthậtphúc khí.Tiểu bốitrong gia tộcthật cótiền đồ.” Trang Nghĩa Thiên nhìn thấy Diệp Thạch, có chút ghen tị nói.

Bạch Tế Tuyết cười: “Trang huynh mau ngồi đi. Vô sự không đăng điệnTamBảo, Trang huynh lần này tới hẳn là không chỉ vì đến khen ta đâycó một tôn nhi không nên thânnhỉ?”

Trang Nghĩa Thiên cũng cười: “Bạch huynh là ngườithẳng thắn, tacũngđi thẳng vào vấn đề.Ắt hẳnBạch huynhcũng đãphát hiện gần đây yêu thú càng ngày càng nóng nảy, nguyền rủa cũng sinh độnghơn bình thường, ta suy tính một chút, nhanh thì támtháng, chậm thì một năm, nguyền rủasẽphun trào.”

Sắc mặt Bạch Tế Tuyết nhất thời biến đổi. Trang Nghĩa Thiên không phải là loại người ăn nói lung tung, Mệnh Tộc tinh thông tính toán mệnh đồ, dự đoán được chuyện tương lai, am hiểu rất nhiều.

“Ta suy tính một chút,biếtmạng mìnhđãkhông còn lâu.” Trang Nghĩa Thiên tiếp tục nói.

Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Trang huynh tội gì nói loạichuyện xấunày.”

“Thân thể củata, ta rất rõ, làthật sựsống không được bao lâu,nhưngMệnh Tộcvẫn cònở chỗ này,ta không thể không lưu một con đường sốngchobọn họ, cònxinBạch huynh thành toàn.” Trang Nghĩa Thiên chắp tay, trịnh trọng nói.

Bạch Tế Tuyết cười khổ: “Trang huynhnói gì vậy?”

“Ta biết Mệnh Tộcởbên ngoàitừng phát sinh nhiều chuyện không tốt vớihaivị tôn nhitôn tế của ngươi, nhưng một khi nguyền rủa bùng nổ, sự

tìnhliênquantớinguy cơ chủng tộc, cònkính xinBạch huynhlấyđại cục làm trọng, nhìntrên khuôn mặt già nua này của tamà khôngso đo qua lại.” Trang Nghĩa Thiên bái Bạch Tế Tuyết một cái.

https://thuviensach.vn

Bạch Tế Tuyết nhịn không được nhíu mày, “Trang huynhquákhách khí.”

“Bạch tiểu hữu, Mệnh Tộc ta cóvàichỗ đắc tội, mongtiểu hữubao dung.” Trang Nghĩa Thiên xoay người lại bái Diệp Thạch một cái.

Diệp Thạch nhất thời chân tay có chút luống cuống. Diệp Thạch từng tưởng tượng vô số loại thái độ của Mệnh Tộc, lại không nghĩ rằng đại trưởng lão Mệnh Tộc lại có thể cúi đầu với y.

“Ân oángiữa tiểu bốicũngkhông coi là gì, nếu nguyền rủa thậtsự

sắpphun trào lần thứ hai,thì ở trước mặt chuyệnliên quan đến chủng tộc,chútân oánnhỏ nàykhông đề cậpcũng được.” Bạch Tế Tuyết nói.

… …

Trong Linh Tháp.

Mộ Thần hỏi: “Ngươi nói lão quái vậtcủaMệnh Tộctớinhận sai?”

Diệp Thạch nói: “Đúng vậy.Lão tổ tông nói chúng ta tận lựcđừng điso đo.”

“Lão tổ tôngnóiđúng.” Mộ Thần gật đầu.

Diệp Thạch nhíu mày không hiểu, “Hả?”

Mộ Thần cúi đầu, trên đời này không có thù hận vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Người đều vì ích lợi của bản thân mà đấu tranh, năm đó Nhật Bản giết bao nhiêu người Trung Quốc, tạo ra bao nhiêu tàn ác sát nghiệt, kết quả sau khi chiến bại cầu hòa, còn không phải là vẫn tường an vô sự?

Mộ Thần lạnh nhạt cười: “Mệnh Tộc thực lực hùng hậu, nếu nguyền rủa thật sự bùng nổ, lực lượng của bọn họ cũng là ắt không thể thiếu.”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch gật đầu: “Ta biếtrồi, ta sẽ lấy đại cục làm trọng.Đúng rồiMộ Thần, lão tổ tôngcónói, nếu thậtsựnguyền rủa bùng nổ,cókhả năngsẽ

cầnngươi tiêu độc chotu luyện giảcảbí cảnh, tránh cho đến lúc đó bọn họ

nổi điên, ngộ thương người một nhà.”

Đã từng có người, khi nguyền rủa bùng nổ thì không thể nhịn được tự

bạo, khiến vài người quanh thân đều chết chung. Mà nguyền rủa lần này sẽ

bùng nổ càng đáng sợ hơn lần trước.

Mộ Thần liếc mắt xem thường, trong Vùng Cấm có biết bao nhiêu người! Tiêu độc này còn không phải một lần là xong, đây là muốn mệt chết hắn à?!

“Ta nào córãnhnhư vậy, ngươi giúp tanói vớihai vị lão tổ tông,bảobọn họmỗi nhà đưa tớimột ngườiđitheo ta học phương pháp cứu trị, tasẽđưamấy conThôn Thiên Phong cho bọn họ.” Mộ Thần cân nhắc một chút rồi nói.

Giúp người trong Vùng Cấm tiêu độc, đây chính là một phần nhân tình vô cùng lớn! Nhân tình nhiều như thế, hắn không thể một mình độc hưởng được.

Diệp Thạch gật đầu, vỗ vỗ tay: “Được! Như vậy liền bớt việc, không cần Mộ Thần ngươi cái gìcũngtựlàm.Thậtrata chán ghétviệcngươisờ tới sờ

lui ngườinam nhân kháclắm luôn.”

Mộ Thần: “…” Sờ tới sờ lui? Đó là đẩy nguyền rủa ra được không!

“Đều là một đám lão đầu, ngươi còn ăn dấm.” Mộ Thần bất đắc dĩ

nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch đỏ mặt: “Không có nha, ta chỉtùy tiện nóithôi, nói giỡnthôi.”

…

https://thuviensach.vn

Tin tức nguyền rủa sắp phun trào rất nhanh đã được chứng thật. Sau khi tin tức được truyền ra, các đạo nhân mã rất nhanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.

“Ngươi thanh nhànnhỉ!” Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần đi ra hóng gió, nhịn không được ghen tị nói.

Sau khi Mộ Thần giao thuật xóa nguyền rủa cho hai nhà Bạch, Lăng thì liền trốn vô tung vô ảnh.

Hai nhà Bạch, Lăng vội đến chân không chạm đất, Mộ Thần thì tránh trong Linh Tháp kia của hắn, ngay cả mặt mũi cũng dấu diếm.

Mộ Thần này vừa trốn liền qua hơn một tháng. Mộ Thần vẫn luôn là một người không đứng yên, bây giờ đột nhiên yên tĩnh, cũng làm cho Bạch Hùng Đào vô cùng không quen.

“Tu vi của ngươi…võ thánh ngũ tinh?” Vẻ mặt Bạch Hùng Đào vô cùng kỳ lạ nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu, cười: “Đúngthế.”

“Thật sựthì ngươitu luyện như thế nàovậy?!” Bạch Hùng Đào hết sức bất khả tư nghị nói. Cứ theo tốc độ như thế, không chừng sẽ nhanh chóng theo kịp lão tổ tông đi?

Hắn tốn thời gian ngàn năm mới ngẫu nhiên tăng lên nhất tinh, mà tu vi Mộ Thần lại tăng lên như là hỏa tiễn, người này cũng quá nghịch thiên rồi.

“Dùng một chútđan dược,với lạiluyện hóanhữngNguyên Thủy Thuật Văn gần đây thuđược.” Mộ Thần nhẹ nhàng nói.

https://thuviensach.vn

Cấp bậc của lão hổ với tiểu hỏa long cũng tăng lên, nguyền rủa hoàn toàn không có ảnh hưởng với dị hỏa, thế nên Mộ Thần thường hay phóng một rồng một hổ ra ngoài, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực hai cỗ dị hỏa tăng lên.

Bạch Hùng Đào: “…” Cứ đơn giản như vậy?

“Tốc độ tu luyệngần đâyhìnhnhưhơichậm lại.” Mộ Thần thở dài.

Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường, tốc độ tu luyện đã cỡ này rồi mà Mộ Thần còn ngại chậm? Người này thật đúng là thiếu đòn.

Bạch Hùng Đào cảm thấy Mộ Thần có thêm vài khí chất như Bạch Tế

Tuyết, phủ lãm thiên hạ, không người địch nổi.

Bạch Hùng Đào lắc lắc đầu, thầm nói mình nghĩ hơi nhiều. Bạch Tế

Tuyết chính là võ thánh cửu tinh đỉnh phong, cách võ thần chỉ có một bước.

Diệp Thạch kích động đi đến: “Ngươi đi rarồi?!”

Mộ Thần gật đầu: “Ừ, ngươi đi đâu vậy?”

“Ta giúp lão tổ tông bày trậnđánhyêu thú.” Diệp Thạch nói.

“Thạch Đầu thậtgiỏi.” Mộ Thần khen.

Diệp Thạch gãi gãi đầu, có hơi xấu hổ: “Ta chỉcoi như làđánh trợ thủ

cho lão tổ tôngthôi.”

“Mộ Thần, ngươicómuốnđitheo ta nhìnkhông? Tiểu thành đã biến dạngrồi đó.” Diệp Thạch như hiến vật quý nói.

Mộ Thần gật đầu: “Có chứ.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

379. Chương 379

Diệp Thạch kéo Mộ Thần ra ngoài, dạo qua một vòng.

Rất nhiều pháo đài đã được kiến thiết, trận pháp cửu cấp thì tùy ý có thể thấy, tu luyện giả trong thành phần lớn đang vội vàng gia cố thành lâu.

Diệp Thạch nói với Mộ Thần: “Lão tổ tông nói,sau khiđại trận hoàn thành sẽ dư lại sáunơinhập khẩu, đến lúc đó, mỗinơinhập khẩu đều sẽ phái cao thủ gác.”

Trong mắt Mộ Thần hiện lên vẻ khâm phục, nói: “Lợihại!”

Đều là những lão quái vật sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bình thường một bộ ngủ không tỉnh được, nhưng đụng tới lúc sinh tử, một đám lực hoạt động lại vô cùng kinh người.

Mộ Thần nhìn thành lâu rực rỡ hẳn lên, cảm xúc hết sức phập phồng, vẫn là người nhiều lực lượng lớn!

“Minh văn? Minh văn cửu cấp cao cấp?” Mộ Thần nhìn minh văn trên tường thành, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

“Vùng Cấm có người hiểu minh văn sao?” Mộ Thần hỏi.

Diệp Thạch nói: “Có.Ban đầutưởng rằng không có, nào biếtlại thậtcó ngườibiếtminh văn, hơn nữa vẫncókhông ít người đâu.Trongphần lớnnguyênliệuminh văncóẩn chứakhá nhiềunguyền rủa, cho nênlúctrước https://thuviensach.vn

minh văn sưcùngminh văn thuật đềubịhoang phế, bây giờ có thểxóanguyền rủa, những người nàycũng bớtcố kỵ.”

“Mộ thiếu đi rarồi sao?Đã lâu không gặp đượcngươirồi đó.” Lão bản tiệm tạp hoá cười tủm tỉm đi tới trước mặt Mộ Thần.

“Phải không? Có lâu như vậyà?” Mộ Thần có chút kỳ lạ nói.

“Có một đoạn thời gian.” Hơn một tháng đối với mấy lão quái vật mà nói thật sự không coi là gì, nhưng vấn đề là, thời gian Mộ Thần biến mất thật sự rất đúng dịp.

“Mộ thiếu, nếungươi cònkhông ra lộ mặt, tất cả mọi ngườihẳn sẽ cho rằngngươi đắc tộiBạch thiếu, bị gia bạonhốt không cho ra đấy.” Lão bản áo trắng đùa giỡn.

Mộ Thần: “…”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần trốn tránh không lộ diện, chuyện xóa nguyền rủa lại đều giao cho Bạch gia và Lăng gia, khiến không ít người bên ngoài đoán mò.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, hết sức buồn bực nói nhỏ: “Ta saocó thểlàm như vậy?!”

Mộ Thần nhanh chóng dời qua đề tài khác: “Tiền bối, ngươi có biếtlà ai vẽ raminh văntrên tườngthànhkhông?”

“Mộ thiếu thấy minh văn này thế nào?” Lão bản áo trắng hỏi.

“Điêu luyện sắc sảo!Nếu ta không nhìn lầm,trênthành lâu cótớihai loại minh văn. Một loại là phòng hộ, có thể tănglênlực phòng ngựgấp mười lần.

Một loại khác là hồi văn, hẳn là có thể hấp thu công kíchrồibắn ngược về.”

Mộ Thần có chút sùng kính nói.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch sửng sốt nói: “Nghenó khá tốt nhỉ.”

“Mộ thiếu tuệ nhãn như đuốc,khiếnngười bội phục!” Lão bản áo trắng khen.

Mộ Thần cười cười: “Ta không coi là gì, minh văn sư có thể vẽraminh văn này mới càng làm cho ngườikhácbội phục.”

Lão bản áo trắng tươi cười nói: “Mộ thiếu thực sựcókiến thức, ánh mắtcũng vô cùng tốt, khó trách mọi ngườiđều ghen tịngươitới đỏ mắt. Hiện giờngườigiốngnhưngươi cũng không nhiều.”

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Lão bản, ngươi còn chưa nóilà ai vẽminh văn này đâu.”

Lão bản áo trắng sờ sờ râu mép, nói: “Nói ra thật xấu hổ, minh văn này chính là tại hạ vẽ.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…”

Lão bản áo trắng quay đầu, đắc ý dào dạt nói với nam nhân áo đen phía sau: “Hắc quỷ,giờngươibiết chưa hả,thứta vẽracũng không phải là vẽ

bùa quỷgì đó đâu nha.”

Mộ Thần: “…”

Một vị minh văn sư cửu cấp cao cấp, ở trong Vùng Cấm lại chỉ có thể

mở một tiệm tạp hóa, dựa vào “giả danh lừa gạt” lừa một chút nguyên thạch, còn vì mấy ngàn nguyên thạch trung phẩm mà đắc chí…

Mộ Thần cảm thấy nhận tri của mình lập tức đóng băng. Võ thánh ở

Vùng Cấm thực sự là… sống quá thảm.

https://thuviensach.vn

… …

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi dạo tiểu thành một vòng, rất nhanh đã quen được mấy vị thuật sư cao cấp.

“Kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao?” Diệp Thạch hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần cười nói: “Hìnhnhưtu vi của tađang gặp phảibình cảnh, tamuốnluyện chế đan dược cửu cấp.”

Diệp Thạch nói: “Được. Tađãhỏi lão tổ tông, linh thảo cửu cấp bị ô nhiễm trong bí cảnh vẫn có thể luyện chế đan dược, chỉlànhư thếđan dược sẽ hỗn tạp nguyền rủa. Nhưnghiện tạiđãcó biện phápxóanguyền rủa,vấn đề

này cũng không khó giải quyết.”

Mộ Thần gật đầu: “Trong bí cảnhcórất nhiều linh thảo, hơn nữacòn rất dễ kiếm!Nếu bỏ lỡ cơ hộinày rồi, đi ra ngoàicũngkhôngthể có cơ hội tốt như vậy.”

“Cũngphải.” Diệp Thạch nói.

Trong Vùng Cấm có đông đảo thuật sư cửu cấp, vì đang chuẩn bị

chiến tranh nên mỗi ngày đều có các loại lôi kiếp nổ vang, vì thế ngay từ

đầu Mộ Thần luyện chế đan dược cửu cấp cũng không bị bao nhiêu người chú ý. Nhưng, Mộ Thần luyện ra đan dược với tần suất rất cao, mọi người muốn không chú ý cũng khó.

“Diên Tinh, Mộ Thần là luyện dược sư cửu cấp trung kỳ? Ta nghe nói gần đây hắn luyệnrakhông ít đan dược?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Diệp Thạch gật đầu trả lời: “Đúngthế.”

“Sao ta chưa từngnghe ngươi nóitới?” Bạch Hùng Đào hỏi.

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Sao lại chưatừngnói?Ta đã sớm nói với các ngàilàMộ Thầnbiết rất nhiều, Mộ Thầnbiếtđan thuật, trận pháp, luyện khí, minh vănvàphù chú.”

Bạch Hùng Đào: “…” Ngươi chỉ nói hắn làm việc chần chừ, chưa nói hắn là một luyện dược sư cửu cấp trung kỳ!

“Xác xuất Mộ Thần luyện đan thành công rất cao?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy.Mộ Thần giỏinhấtvề khống chế linh hồn lực, luyện chế đan dược chẳng những xác xuất thành công cao, hơn nữa phẩm chấtcũng rấttốt.”

“Mộ Thần thậtlàlợi hại!” Bạch Hùng Đào cảm thán.

Diệp Thạch: “Tất nhiên rồi.” Diệp Thạch liếc mắt nhìn Bạch Hùng Đào, bĩu môi nói: “Ngươi vậy mà hiện tại mới biết Mộ Thần lợi hại.”

Bạch Hùng Đào: “…” Được rồi, đích thật là hắn có mắt không tròng.

“Diên Tinh, ngươi có thểnói vớiMộ Thầnlà nhờhắncho tahaiviênđan dượcđược không?” Bạch Hùng Đào xoa xoa tay nói.

Diên Tinh nói: “Được,chờ ta ănngán rồixemcòn có dưkhông.”

Bạch Hùng Đào: “…” Khẩu vị của ngươi tốt như thế, chờ ngươi ăn ngán thì chắc tro cũng không còn.

… …

Mọi người còn chưa kịp khiếp sợ vì đan thuật của Mộ Thần thì Mộ

Thần lại bắt đầu chuyển qua luyện phù chú. Một đống lớn phù chú cửu cấp liền bị luyện chế ra.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần mỗi ngày đều luyện đan cùng luyện chế phù chú, mỗi lần hao hết linh hồn lực và nguyên khí thì trở lại Linh Tháp tu chỉnh. Mộ Thần đều có thể cảm giác được nguyên khí cùng linh hồn lực đang tăng trưởng mỗi ngày.

Đôi tay Diệp Thạch vuốt ve trên người Mộ Thần. Đây là vì Mộ Thần mà Diệp Thạch đặc biệt học thuật xoa bóp.

“Ngươi đừngliều mạng như vậy.” Theo động tác vuốt ve của Diệp Thạch, một cỗ nguyên khí tinh thuần đã nhập vào thân thể Mộ Thần, Mộ

Thần cảm thấy cả người đều thả lỏng xuống.

Mộ Thần cũng không muốn liều mạng như vậy, nhưng liều mạng còn tốt hơn là không có mạng.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, nói: “Lo trước khỏi hoạ. Lão tổ

tôngcũngđãnóirồi đó, lần này nguyền rủa phun tràokhôngtầm thường, nói khôngchừngsẽ chết không ít người.”

Diệp Thạch cúi đầu thở nhẹ một hơi, trong lòng có chút do dự.

Mộ Thần hỏi, “Làm sao vậy,nhớĐại BảovàTiểu Bảo?”

Diệp Thạch sửng sốt nói: “Không có, không có.”

“Còn nói không có, đều viết trên mặthết rồi này.” Mộ Thần kéo Diệp Thạch qua, đặt Diệp Thạch ở dưới thân, cười nói: “Chúng ta sinhchoĐại BảovàTiểu Bảomột tiểu muội muộiđi.”

Diệp Thạch bĩu môi nghĩ, đã lúc này mà Mộ Thần còn không chịu đứng đắn. Tuy rằng trong lòng bị đè nén, nhưng thân thể Diệp Thạch vẫn mềm nhũn, để Mộ Thần dễ hành động.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch như vậy thì không chờ đợi được cởi quần áo Diệp Thạch ra.

Làn da Diệp Thạch trắng như ngọc, sờ vừa bóng loáng lại không mết đi mềm dẻo, khiến Mộ Thần yêu thích không buông tay.

Nhìn thấy nét mê luyến trong mắt Mộ Thần, trong lòng Diệp Thạch rất vui sướng, chính mình vẫn có chút mị lực.

Diệp Thạch nghĩ, tuy rằng Trung Châu có rất nhiều người đều cảm thấy diện mạo y không tồi, nhưng ở nước ngoài vẫn có rất nhiều người cảm thấy y là người quái dị, thế nên đôi khi y vẫn lo lắng Mộ Thần sẽ sửa lại khẩu vị, sẽ cảm thấy y xấu.

“Ưm.” Diệp Thạch rên một tiếng, hơi oán trách liếc nhìn Mộ Thần, không chào hỏi đã đâm trái đâm phải rồi.

Mộ Thần ghé vào bên tai Diệp Thạch cười cười, người này cứ rãnh rỗi là lại miên man suy nghĩ.

Diệp Thạch thu lại suy nghĩ, nhìn Mộ Thần, thiếu niên thanh tú trong quá khức giờ đã càng ngày càng có hương vị nam nhân, nhưng mà, hắn vẫn là Mộ Thần kia.

… …

“Mộ Thần đâu?” Bạch Tế Tuyết hỏi Bạch Hùng Đào.

“Đã

vàoLinh

Tháprồi.Linh

ThápcủaMộ

Thần

như

làThậpToànĐạiBổHoànvậy ấy, mỗi lần đi vào không bao lâu, Mộ Thần liền tinh thần sung túc đi ra.” Bạch Hùng Đào nói.

Bạch Tế Tuyết cười bảo: “KhôngphảilàThậpToànĐạiBổHoàn, mà hẳn là có thểkéo dàithời gian.”

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào sửng sốt, “Kéo dàithời gian?”

Bạch Tế Tuyết thản nhiên: “Ừ.”

Đối với loại người có thực lực như Bạch Tế Tuyết mà nói, thời gian trăm ngàn năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng Mộ Thần còn đang ở thời kỳ tăng lên, thiếu nhất chính là thời gian.

“Ta nóimà, Mộ Thần cho dù làcóthiên tàithế nàocũng không có khả

năngtrong vònghai thángđãtăngliên tiếpthành võ thánh ngũ tinh!Thì ralà như vậy.”Bạch Hùng Đào thở ra một hơi nói.

Bạch Tế Tuyết cười bảo: “Cho dù Linh Tháp có hiệuquả kéo dàithời gianthìMộ Thần như trướcvẫnlà thiên tài,mạnh hơnngươi nhiều.”

Bạch Hùng Đào gật đầu liên tiếp: “Đúng thế đúng thế,tasaocó thểbằng Mộ Thầnđược.ÀDiên Tinh đâurồi nhỉ?Khôngphải là gần đâyhayđi theo tổ

tông học trận pháp sao?”

Bạch Tế Tuyết cười khổ nói: “Mộ Thần không rảnhthìymới đi theo ta học trận pháp,còn nếuMộ Thần khôngbận thì ymới mặc kệ lão đầu tachết sống thế nào đâu.”

Bạch Hùng Đào nhíu mày nói: “Diên Tinh cùng Mộ Thầnthật không lo lắng chút gì luôn?”

Bạch Hùng Đào thầm nghĩ, hai người kia hẳn là đang lăn giường rồi.

Bọn họ thì đều vội muốn chết, Mộ Thần với Diên Tinh lại vô cùng tiêu dao.

Bạch Tế Tuyết rất là hiểu biết nói: “Dù saovẫn còntrẻ,nên huyết khí phương cươnglà chuyện bình thường. Lại nói, song tu cũng không có chỗ

hỏnggì.”

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Cũngphải. Cũng khóchoMộ Thần, tuổi còn trẻ đãbước vàoloại địa phương này.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

380. Chương 380

Mộ Thần và Diệp Thạch đi ra từ trong Linh Tháp, phát hiện trong cung điện Bạch Tế Tuyết chỉ còn lại một mình Bạch Cẩm Lý.

“Các ngươi đi rarồi à,nghỉ ngơi tốtchưa?” Bạch Cẩm Lý nhìn thấy hai người thì trêu chọc.

“Tổ tông, những người khác đâurồi?Sao chỉcònmình ngài?” Diệp Thạch hỏi.

“Những người khác đều đi đối phó thú triềurồi.” Bạch Cẩm Lý cười bảo.

Diệp Thạch sửng sốt hỏi: “Thú triều?Hiện tạiđãbắt đầurồisao?”

Bạch Cẩm Lý lắc đầu: “Vẫn chưa, hiện nay chỉlà quy mô nhỏ mà thôi, chỉlà…trong đám yêu thú xuất hiện đặc thùcủama thú, hung hãnhơn lúc trước gấpmấy lần.”

Mấy vạn năm trước kia không đi trêu chọc yêu thú, có thể bo bo giữ

mình, nhưng mà hiện tại nguyền rủa sắp phun trào, giữa người và yêu thú không thể tránh khỏi một trận chiến.

Diệp Thạch và Mộ Thần không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Vậyhẳn là khôngsao đâu.” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

“Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện,thứcầnlo lắng cũng không phảiđámyêu thúđó.” Bạch Cẩm Lý sầu lo nói.

“Vậy cần cẩn thận với loại yêu thú nào?”Diệp Thạch tò mò.

“Nguyền rủa từ mấy vạn năm trướctừng phun trào, lúc trước có không ít yêu thúbiến mấttại chỗnguyền rủa khởi nguyên. Lúc trước mọi người cho rằng,hoặcnênnói là lừa mình dối người,hy vọng những yêu thúđóđều chết,nhưngtrên thực tế…” Bạch Cẩm Lý cười khổ.

“Trên thực tế, những yêu thúđó cókhả năng còn sống?” Mộ Thần hỏi.

Bạch Cẩm Lý gật đầu, nói: “Đúng vậy.Nếu những yêu thúđó còn sống, mà còn thích ứngvớinguyền rủa,tacũng không biếtchúng nóhiện tạiđãlợi hạicỡ nào rồi.”

Diệp Thạch hơi buồn bực: “Chuyện này saocàng ngày càng phiền toáivậy!”

Mộ Thần vuốt tóc Diệp Thạch, nói: “Đừng lo lắng, trời sập xuốngcònthứcaochống.”

Bạch Cẩm Lý nhìn Mộ Thần Diệp Thạch, thầm nghĩ Mộ Thần thật ra không cần an ủi Diệp Thạch. Những người khác đều khoái vội muốn chết, còn Diệp Thạch thật sự là không có một chút bộ dáng sốt ruột, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Quả thật là một bộ lợn chết không sợ nước sôi.

“Yêu thú thật đáng ghét, giếtrồivẫn không thể làm thịt ăn.” Diệp Thạch buồn rầu nói.

Bạch Cẩm Lý âm thầm ở trong lòng liếc mắt xem thường, đã lúc nào rồi mà Diệp Thạch này còn chỉ biết nhớ thương ăn.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu nói: “Đúng vậy.Nơi nàytrongthịt yêu thúcóhàm lượng nguyền rủa rất cao, hương vị cũng không tốt,cáclão tổ tông ởtrongbí cảnh lâu như vậy, thật sựrấtkhông dễ dàng!”

Diệp Thạch: “Phải đó,tới mứckhôngcóthịt ănluôn, rất đáng thương.”

Bạch Cẩm Lý: “…” Bây giờ là lúc thảo luận loại chuyện này sao?

Mộ Thần cười bảo: “Nhịnthêm chút đi, chờ đi ra ngoàirồi làcó thể ăn được.”

Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.”

Bạch Cẩm Lý không khỏi híp mắt, chờ đi ra ngoài? Còn có hi vọng đi ra ngoài sao?

… …

Mộ Thần đi theo Bạch Cẩm Lý lên trên tường thành.

Một con yêu thú cả người mọc vô số đôi mắt, rất dễ thấy trong đàn thú.

Trên mình yêu thú có cỡ ngàn đôi mắt, khi thì mở, khi thì nhắm chặt, mỗi lần yêu thú kia mở mắt, Diệp Thạch đều cảm giác một trận choáng váng.

“Thiên NhãnThú.” Mộ Thần nói nhỏ.

Diệp Thạch nhíu mày hỏi: “Hình nhưngươiđangtìmloạiyêu thú này?”

Mộ Thần gật đầu trả lời: “Đúng vậy,lấy đôimắtcủa nólàm thuốcrấtcóíchđốivớilinh hồn lực.”

https://thuviensach.vn

Hắn đã từng thu mua loại yêu thú này ở Trung Châu. Nhưng Thiên Nhãn Thú rất là hiếm thấy, ở bên ngoài, hắn mua được một con yêu thú mới lên bát cấp, còn con này chỉ sợ đã là cửu cấp hậu kỳ.

Thường thì linh hồn lực của yêu thú so với tu luyện giả ngang cấp thì yếu hơn rất nhiều, nhưng Thiên Nhãn Thú thì không phải. Linh hồn lực của Thiên Nhãn Thú vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt của Thiên Nhãn Thú còn có thể phóng ra xạ tuyến tử vong.

Chỉ mới bị Thiên Nhãn Thú phát ra vài đạo xạ tuyến tử vong mà Diệp Thạch đã cảm thấy đầu cháng váng, có thể thấy yêu thú này đáng sợ cỡ

nào.

“Hìnhnhưnó rấtkhó giải quyết.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần cau mày. Thiên Nhãn Thú am hiểu nhất là công kích linh hồn, cũng may có tường thành ngăn cản, chứ nếu như gặp phải ở dã ngoại đối diện với mấy ngàn đôi mắt của Thiên Nhãn Thú, dù là bát tinh võ thánh thì cũng là một con đường chết. Võ tôn thì căn bản không chịu nổi “ánh mắt” sắc bén của yêu thú này, giống như ở đây một đám võ tôn té xỉu đang bị nâng qua một bên.

“Các ngươi tớirồi.” Bạch Hùng Đào đi tới.

Diệp Thạch nói: “Tổ tông,conThiên Nhãn Thúkiacó phảilàcó chút khó giải quyếtkhông?”

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Đúng vậy, không nghĩ tới ngay từ đầu thú triềuđãxuất hiện loại yêu thú này. Thiên Nhãn Thúnày cólinh hồn lựcmạnh, lực phòng ngự cũng rất mạnh, vừa rồi có người dùng một tờ phù chú cửu cấpcũng không đánh vỡđược lớp ngoài của nó.”

Mộ Thần híp mắt suy nghĩ. Thiên Nhãn Thú chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa dù bị thương thì cũng có lực tái sinh rất mạnh.

https://thuviensach.vn

“Hành độngcủa nó kháchậm,nhưngnhững xạ tuyếntử vong trên người nó cũng không phải ăn chay,mấytu luyện giảbình thườngcăn bản khôngtới gần nóđược.” Bạch Hùng Đào bất đắc dĩ nói.

“Giao cho ta đi.” Mộ Thần bỗng nói.

Bạch Hùng Đào ngoài ý muốn nhìn Mộ Thần, “Giao cho ngươi?Ngươi cócách?”

Mộ Thần cười thần bí: “Đương nhiên.”

Trên đời này có thứ gọi là ‘khắc tinh’. Lúc trước hắn ở trong Thiên Cơ

Bí Cảnh từng hấp thu linh hồn lực của luyện dược sư cửu cấp. Trong mảnh nhỏ linh hồn của luyện dược sư kia nói cho hắn biết, lực phòng ngự của Thiên Nhãn Thú kinh người, lực khôi phục kinh người, linh hồn lực cũng kinh người, nhưng nó lại có một nhược điểm, nó sợ hỏa, hơn nữa là sợ dị

hỏa.

Mộ Thần thả ra tiểu hỏa long cùng lão hổ, một long một hổ đồng thời nhào qua Thiên Nhãn Thú.

Vẫn luôn thản nhiên bình tĩnh, nhưng vừa tiếp xúc với một rồng một hổ, Thiên Nhãn Thú tức khắc kêu lên một tiếng bén nhọn, mấy ngàn ánh mắt lung tung lóe lên.

Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Thiên Nhãn Thú lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

Linh hồn công kích mà Thiên Nhãn Thú kiêu ngạo, đối với dị hỏa lại không hề có một chút tác dụng. Thiên Nhãn Thú hành động chậm chạp, hoàn toàn tránh không khỏi dị hỏa công kích.

Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần, nhịn không được mà nói: “Vẫn là Thần nhi cócách.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần cười cười không nói gì, từng đạo linh hồn lực hồn ti bị dẫn dắt dẫn vào trong thức hải Mộ Thần. Thiên Nhãn Thú cửu cấp hoặc hơn cửa cấp mới có thể ngưng tụ thành hồn ti, đây chính là vật báu vô giá.

Đống hồn ti bị Mộ Thần thu lấy, dung nhập vào trong thức hải, linh hồn lực của Mộ Thần cũng nhanh chóng tăng lên.

Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, rất nhanh Thiên Nhãn Thú cũng chỉ còn lại một đống tròng mắt.

Mộ Thần tung Linh Tháp, thu hết tròng mắt của Thiên Nhãn Thú vào.

Sóng thú triều này không lớn không nhỏ, mấy võ thánh cửu tinh đều không ra tay.

Khó giải quyết nhất là Thiên Nhãn Thú, nhưng cũng đã bị Mộ Thần dùng dị hỏa giải quyết, những yêu thú khác căn bản không đáng để lo.

… …

Sau khi thú triều chấm dứt, Mộ Thần đã bị Bạch Tế Tuyết gọi đi.

“Ta nhìn thấy ngươi hấp thu hồn ticủaThiên Nhãn Thú?” Bạch Tế

Tuyết đi thẳng vào vấn đề hỏi Mộ Thần.

Mộ Thần gật đầu: “Không sai.”

“Ngươi hấp thu hồn ticủaThiên Nhãn Thú,vậycó phảiđãđạt được một ít ký ứccủaThiên Nhãn Thú?” Bạch Tế Tuyết tiếp tục hỏi.

Mộ Thần nâng mắt, thản nhiên nhìn Bạch Tế Tuyết, gật đầu nói:

“Đúng vậy, lão tổ tông.”

Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần, siết chặt tay, sắc mặt có chút khẩn trương: “Ngươi thấy gì?”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần trầm mặc một hồi, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Trong nơi nguyền rủa khởi nguyên có rất nhiều yêu thú đã hoàn toàn thích ứng nguyền rủa.Thiên Nhãn Thú cũng có thể hấp thu nguyền rủa tu luyện, chỉlà cònchưahoàn toàn chuyển hóa.Bên kiatrong đámyêu thúcókhí tức mạnh giống lão tổ tông, chỉ sợ có khôngdướihai mươi con.”

Bạch Tế Tuyết từ từ nhắm hai mắt, hồi lâu mới thở ra một hơi, mở

miệng nói: “Tin tức này tạm thời ngươiđừngđể lộ ra.”

Mộ Thần gật đầu: “Tahiểu.”Tin tức này mà truyền ra bây giờ, chỉ sợ

nhân tâm sẽ bất ổn.

Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ nhìn Mộ Thần, hỏi: “Thần nhi, ngươithấylần này có thể quađược không?”

Mộ Thần cười nói: “Sự tạinhânvi, lão tổ tông hà tất ủ rũ.”

Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần, cười cười: “Thần nhi, Vùng Cấm lần này có thể tránh thoát một kiếp hay không, hy vọng tất cảđều ởtrên người ngươirồi.”

Mộ Thần: “Lão tổ tôngđánh giáquá cao vềtarồi…”

Bạch Tế Tuyết kể với Mộ Thần: “Lão quỷ Mệnh Tộckiasuy tínhđượclần này ngườitrongVùng Cấm sẽgặp phảingập đầu tai ương, không mộtngườimay mắn thoát khỏi, mà ngươi chính làđường sốngduy nhất.”

Mộ Thần: “…” Lão quỷ Mệnh Tộc kia thật coi trọng hắn!

Cung điện Lăng Thương.

“Tồn vongcủamọi ngườitrong bí cảnhlà nhờ cả vàoMộ Thần?

LãoquỷMệnh Tộckiakhông phải làmuốnnhàn hạnênliềnđẩy quaMộ

Thầnđấy chứ?” Lăng Khởi nói nhỏ.

https://thuviensach.vn

Lăng Thương lắc đầu: “Trang Nghĩa Thiênsẽ không lấy loại chuyện nàyranói giỡn.”

“Với lại, Mộ Thầnđích thật rấtlợi hại, nếu khôngphải nhờhắn có biện phápxóanguyền rủa, mộtkhinguyền rủa bùng nổ, tu luyện giả chịu không nổi tự bạotrongthành,như vậykhông cần yêu thú đến công thành, tự chúng tađã tạch hết cả rồi.”

“Thú triềulần nàyquálạ, lúc này mới vừa bắt đầuđãcó yêu thú khó giải quyết xuất hiện.”

“ConThiên Nhãn Thúđã làcửu cấp hậu kỳ, nếu khôngnhờ códị

hỏacủaMộ Thần vừa vặn khắc chếđượcnó,nếu không thìthật khó đối phó.”

“Mộ Thần tuy rằng chỉlà võ thánhngũ tinh, nhưngcódị hỏa, linh hồn lực lại cao cường, phát huy ra tác dụng chỉ sợcũng đãgần với lão tổ tông.”

Lăng Thương lắc lắc đầu: “Mộ Thần tuy chỉ là võ thánhngũ tinh, nhưng linh hồn lựclạihùng hậuhơnta nhiều.ChiêuHóa Vật Quy Nhấtcủahắn hoàn mỹ dung hợp năm môn học thuật cùng uy lựccủacác loại Nguyên Thủy Thuật Văn,dùlà ta đốiđầucũng khôngcảmthấy có thể chiếm được thượng phong.Hắn còn có được dị hỏanữa.Thực lựccủaMộ Thần chỉ sợ đãờ

trênta.”

“Lão tổ tông, không đến mứcđó chứ?” Lăng Khởi nói thầm, Mộ Thần mới hai mươi hai tuổi thôi! Lăng Thương lại đã tu hành mấy vạn năm rồi.

“Tu vi Mộ Thần tiến triển rất nhanh, tathấyhắn còn có không gian bay lên,cho dùbây giờ còn thiếu chút nữa,nhưng cũngkhôngquabao lâusẽđuổikịpta.” Lăng Thương nói.

“Thôi, không nóivềMộ Thầnnữa.Mộ Thầnđúnglà lợi hại, nhưngđámlão nhân chúng ta cũng không thể mangtất cảtrách nhiệm áp đến trên đầu một đứa bé.”

https://thuviensach.vn

Lăng Ly Trần động động tay, cười khổ nói: “Thật làxấu hổ, mấy năm nayvìkiêng kị nguyền rủanênđại bộ phận thờigianđềuở trongthành, tađã sắpquêngiếtyêu thú như thế nàorồi.”

Lăng Khởi cười: “Đúng là vậy.”

Lăng Thương híp mắt nói: “Mấy ngày nay nếu có thú triều loại nhỏ, các ngươinênđi thích ứng một chút,đừngchờtới lúcthú triềuloại lớnbùng nổthì lạitrở tay không kịp.”

“Lão tổ tông yên tâm.” Đám người Lăng Khởi sôi nổi nói.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

381. Chương 381

Trong Linh Tháp.

Diệp Thạch chống cằm, buồn bực thổi khí với lão hổ. Lông trên người lão hổ bị Diệp Thạch thổi lay động đến lay động đi.

Lão hổ hung hăng trừng Diệp Thạch một cái: “Tiểu bạch kiểm, ngươiđừng có màloạn thổi! Ngươilàmkiểu tóc suất khícủabản hổ loạnrồi này.”

Diệp Thạch nhìn đám lông ngắn trên người lão hổ, khinh thường nói:

“Mộtconhổnhỏ mà thôi, còn chỉnh kiểu tóc cái gì, cạo trọclàtốt nhất.”

Lão hổ tức khắc nổi trận lôi đình: “Ngươithậtlà cái thứkhông phẩm vị

vô liêm sỉ!”

Mộ Thần thấy Diệp Thạch đang buồn bực thì hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tổ tông nói cho ta biết ngươi là cứu tinhcủa mọi người, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay khôngđềuphải nhờ vào ngươi.” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói.

Mộ Thần cười, hỏi Diệp Thạch: “Ngươi khôngvui khitalàmcứu tinhcủa mọi ngườisao?”

Diệp Thạch lắc đầu: “Đương nhiên không.Ta còn đangnghĩ dựa vào cây lớn dễ hóng gió,còncó thể trộm làm biếng, nhưng hiện tại người ta https://thuviensach.vn

lạicoichúng tanhưcây lớn.”

“Chung quy cầu người không bằng cầumình.” Mộ Thần nói.

Diệp Thạch nói: “Chúng ta thật là xui xẻo.”

Mộ Thần cười khổ, bọn họ còn không phải là xui xẻo nhất sao?

Trong bí cảnh, những lão gia này đều đã sống ngàn năm, vạn năm, coi như cũng đã sống đủ rồi.

Hắn thì sao, hắn mới hai mươi hai tuổi! Đáng thương hắn tuy đã không biết xấu hổ không cần da mặt mà gặm sạch Diệp Thạch “vị thành niên” mười bảy tuổi, nhưng cũng mới chỉ sống được năm năm hạnh phúc, mà trong lúc đó hắn và Diệp Thạch còn chia lìa nửa năm.

Ai cũng đồn rằng thành võ thánh là có thể vô tư, trường mệnh trăm tuổi, thiên hạ vô địch, làm mưa làm gió… Quả thật đồn như lời!

“Hết thảy đều sẽ tốt.” Mộ Thần cười với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta đương nhiên tin tưởngngươi.”

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

…

Diệp Thạch cùng Mộ Thần ngọt ngào một hồi, Diệp Thạch liền chạy tới trận pháp thất nghiên cứu trận pháp.

Tháp Linh nói với Mộ Thần:“Mộ Thần, bên nguyền rủa khởi nguyên có rất nhiều lợi hại yêu thúđó!”

Mộ Thần gật đầu: “Thấy được.” Tháp Linh là bản mạng Linh Tháp của Mộ Thần, thứ Mộ Thần nhìn thấy, Tháp Linh cũng nhìn thấy.

https://thuviensach.vn

“Tháp chủà, ngươi thậtđúnglà mệnh lao lực trời sinh.”Tháp Linh đầy thương hại.

Mộ Thần cười khổ: “Đúng thế.” Từ khi xuyên qua đây, hắn không có lúc nào nhàn được.

Thật vất vả từ võ tông lên đến võ tôn, lại lên đến võ thánh, cho rằng đến võ thánh là có thể hưởng thanh phúc, kết quả lại bị ném tới địa phương quỷ quái ăn bữa hôm lo bữa mai.

“Tháp chủ, lão gia Mệnh Tộckianói ngươi là thiên mệnh chi tử đấy.”

Tháp Linh cười hì hì nói.

Mộ Thần cười, năm đó đồn rằng Trang Du là thiên mệnh chi tử, giờ lại biến thành hắn.

Tháp Linh vô cùng đồng tình: “Lão nhân Mệnh Tộc kia không phúc hậu!Chim đầu đàn thườngchết trước.”

Mộ Thần híp mắt. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn cũng không phải loại người thích làm anh hùng, đến lúc đó nếu thật sự tránh không khỏi, hắn sẽ

cùng Diệp Thạch trốn vào trong Linh Tháp, tìm một chỗ trốn có lẽ cũng có thể sống ngàn năm vạn năm. Tuy rằng khiếp nhược, nhưng chết tử tế không bằng còn sống!

Tháp Linh có chút xem thường nói: “Tháp chủ đang suy nghĩ loạn thất bát tao gìvậy?Muốnvôtư tiến thủsao?”

Mộ Thần liếc nhìn Tháp Linh một cái, khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì, cái này gọi là bo bo giữ mình.”

Đương nhiên, trốn vào Tháp Linh chỉ là khi thật sự không còn cách nào. Nếu có chút một tia cơ hội, hắn sẽ không cho phép chính mình khiếp nhược tới vậy.

https://thuviensach.vn

“Nhanh chóng cố gắng tu luyện đi.” Tháp Linh đầy đồng tình nhìn Mộ

Thần.

Mộ Thần cười bảo: “Ta biết.Nếu nhưta gặp chuyện,không biếtngươi phải đợi bao nhiêu nămmớichờ đượcmộtvịchủ nhân anh minh thần võ giống tanhỉ?”

Tháp Linh xem thường nhìn Mộ Thần: “Tháp chủà, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ.”

Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh nữa, ngược lại đi luyện hóa hồn ti.

Tuy rằng Mộ Thần chỉ có tu vi võ thánh ngũ tinh, nhưng linh hồn lực lại hùng hậu hơn đám người Bạch Tế Tuyết.

… …

Bạch Hùng Đào không dám tin nhìn Mộ Thần: “Ngươi nói cái gì???

Ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm Nguyên Thủy Thuật Văn?Ở trong loại thời điểm này??”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng!”

“Thần nhi, ngươi đang suy nghĩ gìvậy?Có phảingươiđiên rồi không?!”

Bạch Hùng Đào nói.

Mộ Thần lắc đầu: “Đương nhiên là không. Là ta cần phảităng thực lực, mà hiện tại vừa lúc thú triều lại không bùng nổ thường xuyên.Lại nói, tiền bốibênMệnh Tộc nói ta là thiên mệnh chi tửmà, không có việc gì.”

Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường: “ĐámMệnh Tộc kia nói có thể

tinđượcà?!”

Diệp Thạch nói với Bạch Hùng Đào: “Tuy rằng những lão gia Mệnh Tộckianói không thể tin, nhưng Mộ Thần quả thật rất lợi hại!”

https://thuviensach.vn

Đối với việc Mộ Thần muốn ra ngoài, Bạch Tế Tuyết lại bất ngờ đồng ý.

“Lão tổ tông, tại saongài lại đểMộ Thần rời đi? Nếu như xảy ra chuyệnthìlàm thế nàođây?” Bạch Hùng Đào buồn bực nói.

Bạch Tế Tuyết cười: “Không thừa dịp hiện tại thú triều cònchưathường xuyênmà đểcho bọn họ ra ngoài,vậychẳng lẽ phải đợiđámyêu thúởnguyền rủa khởi nguyên chạyra hết rồi mớithả bọn họ đi ra ngoài sao? Thần nhi khôngphảingười bình thường, hắn muốn đi ra ngoài, nhất địnhđãtrải quasuy xét.”

“Nhưngmàcũng không thểđểThần nhi đimột mình chứ?! Tốt xấugì cũng nênphái vài người đi theo?” Bạch Hùng Đào nói.

Bạch Tế Tuyết đánh giá nhìn Bạch Hùng Đào: “Phái ai? Ngươisao?

Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánhthắngMộ Thần?”

Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, có cần phải xem nhẹ người ta như vậy không? Tuy rằng đây là sự thật.

Bạch Tế Tuyết thu hồi ánh mắt: “Đừng nóilàMộ Thần,ngay cảDiên Tinh,ngươi cũng khôngchắcđánh thắng được.”

Bạch Hùng Đào: “…” Không phải là đối thủ của Mộ Thần thì thôi, nhưng còn Diên Tinh, hắn hẳn là còn có thể đánh thắng được mà.

… …

Ngoài thành.

Linh Tháp biến lớn bằng một ngọn núi nhỏ, đánh lên một con yêu thú cũng có kích cỡ như một ngọn núi nhỏ.

https://thuviensach.vn

Linh Tháp lóe ra quang hoa, mỗi lần quét qua thì các loại Nguyên Thủy Thuật Văn như hóa thành hồng thủy mà đánh tới yêu thú, khiến chúng nó chia năm xẻ bảy.

“Linh Tháp thật lợi hại, trước kia ta còn tưởng rằng nó chỉlà cáithứăn không ngồi rồichứ.” Diệp Thạch trừng lớn mắt nói nhỏ.

Tháp Linh vỗ vỗ cánh nói: “Hiện tại biết bổn đại gia lợi hạirồi chứ

gì.Cáitêncó mắt không tròngnhư ngươi vậy mà lại nghĩrằngbản tháp là ăn không ngồi rồi.Trước kiamấy lần nguy hiểm màcác ngươi gặp được đềuchảcoi là gì,là dobản tháp lười ra taythôi,đấy,hiện tại bản Tháp Linhmàkhông ra taylàcác ngươitànđờirồi.”

“Mộ Thần,ngươi vừathăng cấpcho cáithápnày à?” Diệp Thạch quay qua hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúngthế.”

Diệp Thạch gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Khó tráchnólợi hại như vậy.”

Tháp Linh buồn bực trừng Diệp Thạch: “Này tiểu bạch kiểm, ngươi có ý gì?Bản tháp vốn cũng rất lợi hạinhá.”

“Ngươilàm cho nólợi hại như vậy,thếđiều kiện thu phụcngũtháp Trung Châu có thểtăng lên nữa không?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu nói: “Hẳn là sẽnhư vậy.” Nhưng hiện nay cũng không thể để ý tới chuyện đó, mệnh cũng sắp mất rồi, còn nói tới cái gì mà ngũ tháp Trung Châu.

Diệp Thạch hung hăng quay qua trừng Tháp Linh. Tháp Linh chớp chớp mắt, cũng hung ác trừng lại Diệp Thạch.

https://thuviensach.vn

“Conyêu thúnày nhìn thật kỳ lạ.” Diệp Thạch dời đề tài khác, nói với Mộ Thần.

Con yêu thú mà bọn họ gặp được có bốn đầu, chín chân, trên người có một cái bướu thịt, nói chung nhìn rất là dị dạng, nhưng nó lại có thực lực tới võ thánh bát tinh.

“Nhìn nó lạ ghê!” Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng làvậy.”

Yêu thú như vậy có thể là do mấy con yêu thú cắn nuốt lẫn nhau mà thành, bốn đầu của con yêu thú này đều không giống nhau, trong chín chân cũng có thô có thon, hình dáng khác nhau, hẳn là vì dung nhập tiên ma khí vào nên bị biến dị.

“Con yêu thúnàytuydung hợp tiên ma khínhưng cũngkhông thành công lắm.” Mộ Thần híp mắt nói.

Cấp bậc trong yêu thú rất sâm nghiêm, trong nơi nguyền rủa khởi nguyên, chỉ có yêu thú hoàn mỹ dung hợp tiên ma khí mới nghiễm nhiên trở thành vương giả của đám yêu thú, mà mấy con dị dạng quái thai như

vầy, nhiều lắm chỉ có thể xem như tàn thứ phẩm.

“Đi nhanhthôi, tìm Nguyên Thủy Thuật Văn quan trọnghơn.” Tháp Linh vỗ cánh nói.

Mộ Thần gật đầu: “Nóiđúng.”

Nguyên Thủy Thuật Văn cũng có phân cấp bậc, có cấp bậc cao, có cấp bậc yếu.

“Mộ Thần, có vẻ như nguyền rủa rất biết xem hàng.” Diệp Thạch nói.

“Tại sao nóivậy?” Mộ Thần hỏi.

https://thuviensach.vn

“Bên cạnh mấyNguyên Thủy Thuật Vănlợi hạithường haycó rất nhiều nguyền rủa, còn có yêu thú.” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu nói: “Hình nhưđúnglàvậy, đừnglo, gặp đượccứlàm thịt là được.”

Diệp Thạch: “Cũngđúng.”

… …

“Bên kia có ngườiđụng phảiyêu thú.” Mộ Thần đột nhiên nhíu mày nói.

Hiện tại không có nhiều người ra khỏi, nhưng vì thu thập nguyên liệu nên rất nhiều người không thể tránh khỏi mà phải đi ra.

Chiến đấu phát sinh ngoài ngàn dặm, mà nguyền rủa còn có thể ngăn cách linh hồn lực thăm dò, nếu không phải Mộ Thần hấp thu hồn ti của Thiên Nhãn Thú thì cũng không phát hiện ra.

“Muốn đigiúpkhông?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần nói: “Muốn.Chúng tanhanhđi quathôi,trongđám người kia có haingườicủaLăng gia.”

Mộ Thần và Diệp Thạch tay dắt tay phát động truyền tống, vì hai người liên thủ nên không qua một hồi liền chạy tới nơi chiến đấu.

Sáu vị võ thánh bao gồm Lăng Ly Trần và Lăng Khởi bị hơn mười con yêu thú có hình thù kỳ quái đuổi theo. Lăng Ly Trần và Lăng Khởi không ngừng ném Thiên Lôi Châu cửu cấp về phía sau gây trở ngại hành động của đám yêu thú đó.

Lúc hai người Mộ Thần đuổi tới, bọn họ đang chạy trốn vô cùng chật vật.

https://thuviensach.vn

“Đi!” Linh Tháp nháy mắt biến lớn bằng ngọn núi nhỏ, bị Mộ Thần chỉ huy đập về một con yêu thú.

“Ôi, đau chết!”

“Ôi, bẩn chết!”

“Ôi, chán ghét chết!”

“Ôi, đáng thương thắt lưngcủa ta!”

… …

Mỗi lần Linh Tháp đập tới một con yêu thú, con yêu thú bị đập trúng kia đều sẽ tức khắc trọng thương. Linh Nhãn của Diệp Thạch có thể thấy được nhược điểm của yêu thú, nên mỗi lần Mộ Thần ra tay đều chỉ huy Linh Tháp đập tới nhược điểm của yêu thú.

Linh Tháp một bên kêu rên, một bên tận hết sức lực mà đánh vào yêu thú.

Diệp Thạch nhìn Linh Tháp như một con bọ chét nhảy đến nhảy lui, thầm nghĩ, thắt lưng đáng thương? Tên này đã béo thành như vậy cũng có thể có thắt lưng sao?

Lăng Khởi nhìn những con yêu thú khiến bọn họ chạy trốn chật vật bất kham lại bị một cái tháp đập thành một đống thịt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vô cùng.

“Linh Tháp thật là lợi hại!” Diệp Thạch nhịn không được mà nói. Bình thường pháp khí cửu cấp không đánh được như Linh Tháp. Diệp Thạch thầm nghĩ, về sau cũng không thể coi Tháp Linh là thùng cơm.

Yêu thú đuổi theo sáu người Lăng Khởi đều rất lợi hại, nhưng bọn họ

đã biết được nhược điểm của chúng nó, cứ ra tay đánh vào nhược điểm này https://thuviensach.vn

thì dễ đối phó hơn nhiều.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

382. Chương 382

Nhìn thấy từng con yêu thú diện mạo dữ tợn bị Linh Tháp đập thành thịt nhão, Linh Tháp trong cảm nhận của đám người Lăng Khởi trờ nên cao lớn thần thánh hơn hẳn.

“Thần nhi, Linh Thápkia của ngươithật lợi hại!” Lăng Khởi hâm mộ

nói với Mộ Thần.

Mộ Thần cười: “Vâng.”

Mộ Thần hay đem Linh Tháp thành pháp khí dùng để tu luyện và học các học thuật, nhưng trên thực tế thì nó dùng cho chiến đấu cũng rất tốt, dù sao thì nó cũng là thứ xuất từ trong tay thần thuật sư, không giống các pháp khí cửu cấp phổ thông.

“Tuy rằng lợi hại,nhưngăn cũngrấtnhiều.” Diệp Thạch lắc đầu nói.

“Nó ăn cái gì?” Lăng Khởi tò mò hỏi.

“Nguyên thạch.” Diệp Thạch nói.

Lăng Khởi gật đầu, cũng không để bụng lắm, nói: “Linh Tháplợi hại như vậy, ăncómấy ngàn mấy vạn khối nguyên thạchthìcũng khônglà gì.”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường. Mấy ngàn, mấy vạn khối nguyên thạch? Đó còn chưa đủ cho nhét kẽ răng đâu!

https://thuviensach.vn

Linh Tháp mà buông bụng ra ăn thì một ngày một cái linh mạch cũng không đủ ấy chứ.

Tên Tháp Linh này ăn vụng nhiều nguyên thạch cực phẩm như vậy lại còn luôn bất mãn ồn ào cái gì mà “Á à! Các ngươithế mà lạichobản Tháp Linh cao quý ăn nguyên thạch phẩmchấtrác rưởithế này à!” Thật đúng là thiếu đòn mà!

Rõ ràng ăn nhiều như vậy, còn luôn mồm ồn ào nói bản Tháp Linh tiết kiệm nhất, nói bọn họ mới là bại gia tử.

Linh Tháp đập tới ném lui trên người một lũ yêu thú, đám yêu thú hoàn toàn ngăn không được công kích đến từ Linh Tháp, bị Linh Tháp đập óc vỡ toang, nhìn vô cùng thê thảm.

“Thần nhi,vừa rồicác ngươiởphụ cận sao?” Lăng Ly Trần hỏi Mộ

Thần.

“Chúng tavừa rồi ở bênTamTuyếnNhai.” Diệp Thạch trả lời.

“Bên kia? Xa như vậylàm saocácngươi biết chúng ta xảy ra chuyện?”

Lăng Ly Trần không hiểu.

“Mộ Thần cảm ứng được.” Diệp Thạch nói.

“Linh hồn lựccủaThần nhi thật lợi hại.” Lăng Ly Trần kinh ngạc than.

Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu: “Đúngthế.” Nếu không phải do Mộ

Thần lợi hại, sợ là sáu người Lăng Ly Trần sẽ dữ nhiều lành ít.

“Tổ tông,saocác ngàilại đi ra?” Diệp Thạch hỏi.

“Chúng ta đi tìmchút nguyên liệu luyện khíđể xâytường thành, nào biết chỗ kialại có nhiềuyêu thú chiếm cứ như vậy.May màgặpđượccác ngươi.” Lăng Khởi lòng còn sợ hãi nói.

https://thuviensach.vn

“Đámyêu thúnày sao lại có hình dạng kỳ lạnhư thếnhỉ?!”Một võ thánh đồng hành cùng Lăng Khởi nhăn mày khó hiểu.

“Chắc là biến dị. Cókhả năngcònlà quần thể biến dị.” Mộ Thần nói.

“Loại yêu thú kiểu mới này rất khó tìmranhược điểm. Cómột conbị

bạo đầulúctrước vẫn không chếtđược, miệng vết thương khép lại rất nhanh, chỉthiếu một cái đầu,sau đólại sinh long hoạt hổnhư thường.” Một võ thánh vẻ mặt âm trầm nói.

“Tình huốngnàyhơikhó giải quyết.” Không phải ai cũng có được năng lực nhìn thấu nhược điểm của yêu thú giống Diệp Thạch.

…

Giúp đỡ đám người Lăng Khởi giải quyết yêu thú xong, Mộ Thần Diệp Thạch và đám người Lăng Khởi liền mỗi bên đi một ngả, tiếp tục đi tìm Nguyên Thủy Thuật Văn.

“Lăng huynh,vịtiểu bối Mộ Thầnnày củanhà các ngươi thật sự lợi hại, tathấy cho dù làtiền bối Lăng Thươngcũng không nhất định là đối thủcủaMộ Thần.”

Lăng Khởi cười nói: “Lão tổ tôngcũng đãnóirằngThần nhi trò giỏi hơn thầy.”

Nguyên lực của Mộ Thần có lẽ không hùng hậu bằng Lăng Thương, nhưng linh hồn lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, trên người có dị hỏa, Linh Tháp, lại tinh thông năm môn học thuật. Quả thật ở một phương diện nào đó, lão tổ tông thật không bằng Mộ Thần.

“Trưởng lão Mệnh Tộc nói, lần nàyngười trongVùng Cấm có thể sống sót hay không đều nhở cả vào Mộ Thần, xem ra là có chút đạo lý.”

https://thuviensach.vn

“Chúng ta đều là người sống mấy vạnnăm rồi, cũng không thể đặt hếttrọng tráchtrên người hai đứa nhỏMộ Thần Diệp Thạch.”

“Cũngphải.NhưngMộ Thần thật không giốngmột người mớihơn hai mươi tuổi.”

…

“Mộ Thần, tổ tông bọn họthật sự quá gà.” Diệp Thạch nói nhỏ.

Mộ Thần bất đắc dĩ nói: “Khôngnênnói như vậy.” Địch cường ta yếu, khó tránh khỏi loạn đầu trận tuyến.“Thạch Đầu, ngươi ghi nhớ nhược điểmcủamỗi conyêu thú,khitrở vềthìlàm thành tư liệu giao cho các vị lão tổ

tôngđểtham khảo.”

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Được.”

Mộ Thần híp mắt nghĩ, lần này sáu người Lăng Khởi vây ở hạ phong phần lớn cũng do không biết nhiều về loại yêu thú này. Mấy loại yêu thú này hỗn hợp kỳ lạ vô cùng, nếu như công kích không vào nhược điểm, thì dù công kích có mạnh hơn cũng không khiến chúng nó trọng thương.

Tháp Linh bay tới quay một vòng trước mặt Diệp Thạch, “Bản Tháp Linh vừa rồi đại phát thần uy, bây giờ các ngươi đã biết bản Tháp Linh lợi hại rồi chứ?”

Diệp Thạch nhìn Tháp Linh, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Ngươi…

Bẩn chếtđi được.”

Tháp Linh nhất thời nổi trận lôi đình, “Ngươi còn nói, ngươi còn nói!!… Đều là bởi vì các ngươinênbản Tháp Linh mới có thể bẩn như

vậy!!!Hừ hừ… Bản Tháp Linh chính làcáitháp xinh đẹp nhất!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch liếc xéo: “Xinh đẹp nhất?Không thể nào!Ngươi béo như

vậycơ mà.”

Tháp Linh: “…”

…

“Lão tổ tông.” Lăng Khởi đi đến trước mặt Lăng Thương, cung kính đưa lên mấy chục viên thú hạch.

Lăng Thương nhìn mấy viên thú hạch mà Lăng Khởi đưa tới, tức khắc lắp bắp kinh hãi.

“Nhiều nhưthế?Mấy người các ngươi giết bao nhiêu yêu thú?” Lăng Thương hơi nghi ngờ hỏi.

“Không phải chúng tagiết. Chúng ta gặpphảiMộ Thần cùng Diên Tinh, phần lớn đều là Mộ Thầngiết.Nếu khôngnhờ vậy,lầnnày sợ làsẽlành ít dữ

nhiều.” Lăng Khởi lòng còn sợ hãi mà nói.

Trong thú hạch cuả đám yêu thú đó ẩn chứa rất nhiều nguyền rủa, bọn họ căn bản không thể hấp thu. Nhưng thứ này lại có thể làm như nguồn lực của Ma Tinh Pháo, đánh ra có uy lực kinh người.

Lăng Thương gật đầu: “Hai bọn họ khôngbị sao chứ?”

Lăng Khởi nói: “Bọn họvẫn rấttốt. Lão tổ tông, gần đây nguyền rủa sinh độnghơnrất nhiều, còn xuất hiện rất nhiều yêu thú quái dị.Đámthú hạchnàykhôngphải lấytừ mấy chục conyêu thú mà làtừ hơnmười con, mộtconyêu thú liềnlấyra mấyviênthú hạch.”

Lăng Thương gật đầu, nhẹ hít một hơi: “Ta biết,đó hẳnlà yêu thú dung hợp.”

https://thuviensach.vn

Yêu thú dung hợp là loại chỉ mới xuất hiện gần đây, gây ra cho đám người Lăng Thương phiền toái khá lớn.

“Thần nhivớiDiên Tinh không về cùng các ngươi?” Lăng Thương hỏi.

Lăng Khởi lắc lắc đầu: “Không có.”

“Sắc trời đã trễ thế nàyrồi, chẳng lẽ bọn họ muốn qua đêmởdã ngoại?”

Lăng Thương nói thầm.

Lăng Khởi cười khổ: “Thật là có khả năngnày.” Mộ Thần và Diệp Thạch là hai tên to gan lớn mật, những người khác không chắc có lá gan này, nhưng hai tiểu quỷ này thật sự là cái gì cũng làm được.

Lăng Khởi vừa dứt lời, Lăng Thương liền nhận được tin.

“Lão tổ tông, tình huốngthế nào?” Lăng Khởi hỏi.

“Không có gì, Mộ Thần nói bọn họ tìm được địa phương đặt chânởdã ngoại, quyết định qua đêmbên ngoài,bảochúng ta không cần lo lắng.”

Lăng Khởi cười khổ, “Thật đúng là như vậy.”

Lăng Khởi còn tưởng rằng Mộ Thần và Diệp Thạch ở bên ngoài một ngày rồi sẽ trở lại, nào biết đợi đã vài ngày, Mộ Thần và Diệp Thạch vẫn còn chưa xuất hiện.

Mộ Thần và Diệp Thạch ở bên ngoài du đãng mười ngày, lại thu hoạch mấy chục cái Nguyên Thủy Thuật Văn, nhân tiện giải quyết không ít yêu thú.

Sau khi Mộ Thần hấp thu mấy chục cái Nguyên Thủy Thuật Văn, thì mỗi khi đến một nơi, nếu chỗ đó có Nguyên Thủy Thuật Văn, hắn có thể

lập tức cảm giác được. Dựa vào cảm ứng, Mộ Thần tìm được thêm mười mấy cái Nguyên Thủy Thuật Văn mà trên bản đồ không có đánh dấu.

https://thuviensach.vn

…

Trong thành.

“Cuối cùngcũng nỡtrở lạirồi à?” Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần Diệp Thạch, vô cùng bất đắc dĩ nói.

Diệp Thạch có chút ngại ngùng cười: “Nơi chúng ta đi cóhơixa.”

Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ nói: “Được rồi, trở lạithìtốt.”

“Lão tổ tông, ta nghe nói thú triều lại bùng nổ?” Diệp Thạch nhíu mày hỏi.

Bạch Tế Tuyết gật đầu nói: “Không sai.Tạm thời thú triều đều làloạinhỏ, không khó đối phó,cái khó là lạixuất hiện rất nhiều yêu thú quái dị chưatừngthấy.”

“Diên Tinh ra ngoàicógặp được yêu thúkhông?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Diệp Thạch gật đầu đáp: “Có! Rất nhiều yêu thú.”

“Trong thànhđangthu thập thú hạch, Ma Tinh Pháo cầnsố lượng lớnthú hạch cung ứngmớiphát độngđược.” Bạch Hùng Đào nói.

Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta có thú hạchnày,nhưng phải đưacho ai?”

“Đưa cho người bênLăng gia là được.” Bạch Hùng Đào bảo.

Ma Tinh Pháo cơ bản đều là do người Lăng gia tạo ra, cũng chỉ có Lăng gia mới dung được.

Mấy người đang nói nói, vừa vặn Lăng Khởi đi tới: “Diên Tinh trở

lạirồi à?Thế nào? Trên tay ngươi có rất nhiều thú hạch sao?”

Diệp Thạch gật đầu: “Đúng vậy!”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch phất tay, hơn một trăm viên thú hạch cao cấp cứ thế bị

ném ra.

Lăng Khởi run run khóe miệng, nhiều thú hạch như vậy, không biết hai người này đã giết bao nhiêu yêu thú. Khó trách thú triều không mạnh lắm, yêu thú hẳn đã bị Mộ Thần với Diệp Thạch giết sạch rồi.

Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi Lăng Khởi: “Tổ tông sao vậy?”

Lăng Khởi cười gượng: “Không có gì không có gì.Diên Tinh,đốngthú hạch này của ngươi giảiquyết được chuyệnkhẩn cấpbây giờ rồi.”

“Hữu dụngthìtốt.”Diệp Thạch nói.

“Tổ tông, đây làcácnhược điểmcủa đámyêu thú dung hợpdoDiên Tinh chỉnh lý, tuy rằng nhược điểmcủa cácyêu thú đều không giống nhau, nhưng hẳn là vẫn có chút quy luật.” Mộ Thần đưa qua một khối ngọc giản nói.

Trong khối ngọc giản khắc xuống hình ảnh của các loại yêu thú, nhược điểm đều dùng điểm đỏ đánh dấu.

“Thứ nàyrấtcótácdụng.” Trên mặt Lăng Khởi tức khắc tăng thêm vài phần kinh hỉ.

Mộ Thần nói: “Hữu dụngthìtốtrồi.”

… …

Cung điện Lăng Thương.

Lăng Ly Trần thưởng thức thú hạch trên tay, nói: “Sức chiến đấucủaMộ Thầncũngthậtmạnh!”

Lăng Khởi gật đầu: “Đúnglà thế.”

https://thuviensach.vn

Bọn họ nhiều người như vậy đánh lùi được một lần thú triều, thú hạch thu hoạch được lại không khác mười ngày thu hoạch của Mộ Thần và Diên Tinh là bao. Phải biết là vì đánh đuổi lần thú triều kia, bọn họ phải bỏ ra không ít thú hạch!

“Ngươi đã xemngọc giảnmàDiên Tinhđưa chưa?Trên đócókhông ít yêu thú đáng sợ, kết quảđềubịhai người này làm thịt.” Lăng Ly Trần nói.

“Mộ Thần chính là tiểu sát tinh.Quả thực ngộ phật sát phật, ngộ quỷ

sát quỷ.” Lăng Ly Trần cảm khái nói.

“Lúc trướcngươi còncảm thấy Mộ Thần là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềmmà nhỉ?” Lăng Ly Trần nhìn qua Lăng Khởi trêu chọc.

Lăng Khởi đen mặt nói: “Đãqua lâu như vậyrồicòn đềcập tớinó làmgì.Với lại,ngươi dám nói rằngngay từ đầu ngươi cũng không nghĩ như

vậysao?”

“Nghe nói Mộ Thần lại bế quan.”Lăng Ly Trần cười hì hì nói.

Lăng Khởi bĩu môi, có chút ghen tị nói: “Đúng vậy,nghe Diên Tinh nóilàtu vi Mộ Thầnđangđến bình cảnh,sắpthăng cấp thành võ thánh lục tinh.Thật không biết người này sao lại thăngcấpnhanh như vậy.”

Lăng Ly Trần nhún vai nói: “Thần nhi vốnđãnghịch thiên. Phỏng chừng ngươicũngkhông nghĩ ra, hắnmà đi thêmđi một bước, thậtsự chắclão tổ tông cũng không phải đối thủcủa hắn.”

Lăng Khởi gật đầu đồng ý: “Ừ.” Với tình hình trước mắt, Mộ Thần càng lợi hại càng tốt.

“Mà sao lại đột nhiêncónhiều yêu thú quái dị như vậy?” Lăng Ly Trần nói thầm.

https://thuviensach.vn

Lăng Khởi lắc đầu: “Không biết.Diên Tinh nói có thể là bởi vì nguyền rủa sinh ra biến dị, loại biến dị nàycòn cókhả năng lâytruyền.”

Lăng Ly Trần nhẹ hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng hơn.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

383. Chương 383

Lần thứ hai luyện hóa mấy chục cái Nguyên Thủy Thuật Văn, thực lực Mộ Thần như nước chảy thành sông tiến nhập cảnh giới võ thánh lục tinh.

cảnh giới

“Ối, tháp chủ, ngươivậy mà đãtớivõ thánh lục tinhrồi.” Tháp Linh đầy ngạc nhiên nói.

“Mộ Thầnlênvõ thánh lục tinh khôngphảilàchuyệnthuận lý thành chương sao?” Diệp Thạch nói.

Tháp Linh trừng mắt nói: “Bởi vì huyết mạchcủatháp chủ thật sự

rấtnát, trước kia ta còn tưởng rằng tháp chủ nhiều nhấtchỉcó thể trở thành võ tôn.”

Diệp Thạch đầy khinh thường liếc Tháp Linh: “Ngươi thậtđúnglàkhông có mắt. Ta đã sớm biết Mộ Thần sẽ trở thành võ thánh, còn sẽ trở thành võ thầnnữa cơ.”

“Hả, ngươi đã sớm đoán được?Không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ tháp chủlàbùn nhão không dính được lên tường,cho nên ngươimớicố gắng tu luyện,sau đó coitháp chủnhưtiểu bạch kiểmmà nuôi chứ.” Tháp Linh nói.

Diệp Thạch: “…” Được rồi, y quả thật cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà Mộ Thần lợi hại như vậy, y đã sớm vứt bỏ ý nghĩ đó rồi.

https://thuviensach.vn

Tháp Linh không để ý tới Diệp Thạch nữa, quay qua nói với Mộ Thần:

“Tháp chủ, ngươi nhất địnhphảibảo trọngđó nhé! Ngươi đã là võ thánh lục tinhrồi,nếuchếtthìthật sự rất đáng tiếc. Ngẫm lại ngươi một đường đi tớiđây đã từnghấp thubiếtbao nhiêu nguyên thạchchứ! Nếu nhưngươichết,ngươi làm thếnào đốimặt vớinhững nguyên thạchkia đây!”

Mộ Thần: “…” Thứ Tháp Linh chết tiệt này đúng là miệng tiện! Hắn hấp thu chút nguyên thạch kia còn không bằng một phần ba tên Tháp Linh bại gia tử này hấp thu đâu.

“Yên tâm, nếu như ta chết thậtthìnhất định sẽ kéo ngươi chôn cùng, ta có hôm nay tất cả đều là bởi vì ngươicơ mà! Tamàchết thật, về sau ngươisẽđitheo tadưới địa ngục.” Mộ Thần âm trầm nói.

Tháp Linh: “…” Mộ Thần này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt!

… …

Mộ Thần lên võ thánh lục tinh, thực lực cũng tăng lên. Lúc này cách thời gian bùng nổ yêu thú triều cỡ lớn mà Mệnh Tộc tính ra còn có nửa năm.

Mộ Thần thăng cấp lên võ thánh lục tinh rồi cũng không chạy loạn chung quanh, cả ngày cùng các học thuật sư tham thảo về học thuật.

Trong bí cảnh, đan thuật sư tốt nhất là lão bất tử của Mệnh Tộc. Tuy rằng Mộ Thần và Mệnh Tộc từng có xung đột, nhưng Mệnh Tộc đã chủ

động chịu thua, Mộ Thần cũng sẽ không bỏ không tài nguyên có sẵn.

Năm tháng sau, các môn học thuật của Mộ Thần như kỳ tích đồng thời lên tới cửu cấp hậu kỳ, tu vi cũng tăng lên võ thánh thất tinh, khiến cả đám học thuật cao thủ trong bí cảnh trợn mắt cứng lưỡi.

https://thuviensach.vn

“Ngươi tỉnhrồi?” Diệp Thạch ngồi kế bên người Mộ Thần, mở miệng hỏi.

Trong năm tháng này, Mộ Thần cơ hồ không có thời gian rãnh rỗi.

Không phải là đang học tập học thuật, nghiên cứu học thuật với người ta, thì hắn chính là đang luyện khí, vẽ minh văn, luyện đan, chế phù, bố trí trận pháp.

“Tình huốngbên ngoài thế nào?” Mộ Thần hỏi.

Trước khi ngủ, Mộ Thần liên tục mười hai ngày bố trí bẫy rập ngoài bí cảnh, tinh thần lực cạn kiệt nghiêm trọng, sau đó thật sự không chống nổi mới tiến vào Linh Tháp nghỉ ngơi.

“Đã có balầnthú triềunhỏlại đây. Bẫy rậpdo ngươi bố trí dùngrất tốt.

Đámyêu thú phần lớn đều bị bẫy rập chặn,mà nhữngyêu thú đột phá bẫy rập tớiđược thìsức chiến đấu cũng giảm đi,bị mấylão tổ tông chặnlại.” Diệp Thạch kể.

Mộ Thần thở ra một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

Diệp Thạch thấy Mộ Thần mỏi mệt như vậy thì không khỏi đau lòng.

Mộ Thần am hiểu dung hợp năm môn học thuật. Một cái pháp khí phổ

thông, nhưng qua tay Mộ Thần vẽ lên vài cái minh văn, trong khoảnh khắc có thể bộc phát ra uy lực gấp mười lần.

Hiện giờ Mộ Thần có thân phận rất siêu nhiên, tuy rằng Mộ Thần chỉ

có thực lực võ thánh thất tinh, nhưng dĩ nhiên lại trở thành người có thân phận tôn quý nhất trong bí cảnh này.

Trước đó có một lần bùng nổ một làn sóng thú triều khá lớn. Lúc ấy Mộ Thần cùng Bạch Tế Tuyết, Lăng Thương, hai lão bất tử Mệnh Tộc và vài vị tuyệt thế cao thủ đồng thời ra tay diệt sát yêu thú. Cuối cùng, yêu thú https://thuviensach.vn

Mộ Thần giết được lại nhiều hơn mỗi người Bạch Tế Tuyết. Sau lần thú triều đó mọi người đã nhất cử thành lập địa vị đệ nhất nhân trong bí cảnh của Mộ Thần.

“Ta ngủ đã bao lâu?” Mộ Thần hỏi.

“Hai ngày một đêm.Nhưngngươi yên tâm, bên ngoàichỉ mớiqua vài canh giờ mà thôi.” Diệp Thạch an ủi.

Mộ Thần gật đầu: “Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Diệp Thạch: “Được.”

“Mộ thiếu.” Một đường mà Mộ Thần đi qua, những tu luyện giả gặp gỡ Mộ Thần đều sôi nổi cung kính hành lễ với Mộ Thần.

“Lão tổ tông.” Mộ Thần tìm được Bạch Tế Tuyết phía trên tường thành.

Bạch Tế Tuyết nhìn thấy Mộ Thần, sắc mặt tức khắc thoải mái hơn vài phần, “Nghỉ ngơi tốtchưa?Làm khó ngươirồi.”

“Tình huống thế nào rồi?” Mộ Thần hỏi.

Bạch Tế Tuyết híp mắt nói: “Nguyền rủa bùng nổ ngày càng thường xuyên, hẳn là khôngquabao lâu, yêu thútrong nơi kiasẽchạy đi ra.”

Diệp Thạch nhíu mày: “Kỳ quái.Yêu thútrongVùng Cấm vìsaonhất địnhphảicông kíchconngười?”

Mộ Thần khoanh tay nói: “Ma tộc là một chủng tộc báđạo,bọn chúngcó thiêntính thích đoạt lấy, thích giết hại chủng tộc khác.Theo Ma tộc, chủng tộc khác đều là thấp hơn, không nên tồn tại.Thế nênđại kháilàchúng tađãphạmvàokiêng kịcủa bọn chúng.” Mộ Thần có dung hợp https://thuviensach.vn

linh hồn lực từ mấy con yêu thú, bởi thế đối với tư tưởng của bầy yêu thú này có hiểu biết nhất định.

Diệp Thạch sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói:“Chủng tộcnàythật biến thái…”

“Kỳ thật,khihấp thu nguyền rủa, những yêu thúđóthực lực có lẽmạnh hơn, nhưng trí tuệ lại giảm xuống, chỉ biếtgiếtchóc.” Mộ Thần ngừng một chút rồi nói.

Nguyền rủa tới trình độ lớn nhất sẽ ăn mòn thần chí của đám yêu thú này, đó cũng là nguyên nhân mà bẫy rập của bọn họ có thể đắc thủ nhiều lần.

Những con yêu thú trong bẫy rập cũng không biết suy nghĩ, chỉ biết đâm trái đâm phải.

Dù sao bọn nó cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Ma tộc, muốn dung nhập Tiên Ma Khí thì phải trả giá lớn. Ma tộc là một chủng tộc vô cùng bá đạo vả lại còn tự cho mình rất cao. Đám yêu thú trong bí cảnh này cho dù thật có thể phi thăng tới Tiên Ma giới, bọn nó cũng chỉ là tồn tại thấp nhất trong Tiên Ma giới mà thôi.

… …

Hơn một tháng sau, thú triều lớn bị mọi người lo lắng hồi lâu rốt cục đúng hạn tới.

Bởi vì sớm có chuẩn bị, mọi người cũng không quá bối rối.

Mộ Thần đứng trên tường thành, nhìn thấy đám lớn yêu thú đi vào bẫy rập thì quát lớn một tiếng “Khai!”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần ở ngoài thành bố trí rất nhiều bẫy rập, một phần mở ra, còn một phần vẫn luôn không động, dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Những bẫy rập đó do Mộ Thần điều khiển, Mộ Thần chỉ hơi suy nghĩ

là tất cả cấm chế sẽ lập tức khởi động.

Cấm chế Mộ Thần bố trí chính là loại liên hoàn, bây giờ đã khởi động toàn bộ, thanh thế xác thực khiến cho người ta sợ hãi.

Diệp Thạch đứng trên tường thành nhìn cảnh tượng trời sụp đất nứt xa xa cộng với khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nhất thời tâm huyết sôi trào.

Diệp Thạch quay đầu nhìn gương mặt nghiêng kiên nghị, lãnh khốc của Mộ Thần, trong mắt hiện lên vẻ say mê.

“Đếnrồi.” Mộ Thần bỗng nói.

Bẫy rập chỉ có thể ngăn được phần lớn loại yêu thú bò sát, còn loại yêu thú phi hành thì có rất nhiều bẫy rập ngăn không được.

Lăng Thương phất tay, tức khắc tiếng nổ từ Ma Tinh Pháo phát ra liên tiếp.

Trước thú triều bọn họ đã thu hoạch rất nhiều tinh hạch của ma thú, đủ

để cung cấp nguồn lực cho Ma Tinh Pháo vận hành.

Diệp Thạch nhìn Ma Tinh Pháo san sát với nhau, tâm tình hưng phấn vô cùng. Trên những Ma Tinh Pháo này đều có minh văn do Mộ Thần vẽ, tuy nguồn lực tiêu hao vẫn không thay đổi, nhưng uy lực lại đề cao gấp ba.

Đàn yêu thú phi hành dưới uy lực của Ma Tinh Pháo đều hóa thành hư

vô.

Mấy chục cái Ma Tinh Pháo xuất hiện cùng lúc, thanh thế quả thực làm cho người ta sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Từng đợt tiếng thú gào truyền đến. Chung quy bẫy rập của Mộ Thần cũng không phải vạn năng, luôn sẽ có yêu thú đột phá được bẫy rập và hướng lại đây.

Mấy chục vị tu luyện giả đã sớm bày xong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đồng thời lấy ra phù chú cửu cấp thảy xuống đám yêu thú phía dưới.

Tiếp đó tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không dứt.

Một đám tu luyện giả lui ra phía sau, một đám tu luyện giả khác ở phía trên lại một lần nữa ném phù chú cửu cấp xuống đàn yêu thú.

“Bắt đầu!” Bạch Tế Tuyết quát to một tiếng.

Một làn sát trận chợt hiện ra. Những yêu thú bước chân vào sát trận hơn phân nửa đều bị cắt thành mảnh nhỏ.

Các tu luyện giả trong Vùng Cấm, ai có thần thông, ai có pháp khí gì thì cũng đều lấy ra dùng. Sống chết trước mắt, cũng không có gì mà phải giấu diếm. Trong nhất thời có vô cùng nhiều màu sắc khác nhau hiện lên liên tục.

Mộ Thần hóa Linh Tháp thành một ngọn núi nhỏ, đập con nào trúng con nấy.

Biểu hiện của hai đóa dị hỏa một rồng một hổ cũng không kém bao nhiêu.

Nơi tiểu hỏa long với lão hổ đi qua đều biến thành một mảnh trơ trọi.

Diệp Thạch không ngừng khởi động sách trận pháp phát động sát trận.

Sách trận pháp được Diệp Thạch cho hấp thu rất nhiều Nguyên Thủy Trận https://thuviensach.vn

Văn, cấp bậc tăng lên rất nhiều. Mỗi lần trận pháp thuật công kích đều có thể trọng thương một con yêu thú.

Trận đại chiến của tu luyện giả cùng yêu thú trong Vùng Cấm này vẫn luôn duy trì tới ngày thứ mười tám.

Đám yêu thú lợi hại ào ào chạy tới đây mỗi lần đều khảo nghiệm trái tim của các tu luyện giả.

Đến cuối cùng, phù chú trong tay tu luyện giả tiêu hao không còn bao nhiêu, tinh hạch yêu thú để làm nguồn lực cho Ma Tinh Pháo cũng không còn dư lại.

May mà cuối cùng yêu thú đều bị đánh cho tàn phế, chủ lực toàn diệt, chỉ còn dư lại lính tôm tướng cua chạy trốn bốn phía.

…

Thú triều qua đi, Vùng Cấm liền tổ chức nhân thủ đi thanh lý chiến trường.

“Conyêu thúnàyđều bị đốt trọi,hẳnlàdotiểu hỏa longcủaMộ thiếu làm.”

Một tu luyện giả nói.

“Conyêu thú bịđậpnát thịt này hẳn là dotòa Linh ThápcủaMộ thiếu làm.”

“Mộ thiếu thật lợi hạighê! Nghe nói hắn mới hai mươi batuổi thôi đấy.

Lúctacòn ở cáituổinày thì vẫn chỉlàvõ vươngthôi.”

“Đúng vậy.Mộ thiếu ở ngoài thànhđặt bẫygiếtđược chắc cũng cỡnửađànyêu thú. Nếu khôngnhờ vậy, phòng tuyến ngoài thànhcókhả năng đã bị yêu thú đột phárồi ấy. Nếunhưphòng tuyến bị đột phá, chúng ta liền lành ít dữ nhiều.”

https://thuviensach.vn

“Tuy rằng thútriềuđãtan, nhưngchúng tavẫn không ra được...”

“Có thể sốngtiếp đãrất tốtrồi, ngươi còn muốn đi ra ngoài?”

“Có lẽ Mộ thiếusẽcócáchđi ra ngoài đâu. NgheBạch thiếu nói Mộ

thiếu sẽ nghĩcách mang yra ngoàigặpbảo bảođấy.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

384. Chương 384

Sau khi thú triều chấm dứt, Mộ Thần liền cả ngày ngâm mình trong Linh Tháp nghiên cứu gì đó.

“Ngươiđangvội gìvậy? Thú triều đãbị đánh lùirồi mà?” Diệp Thạch đi vào Linh Tháp, buồn bực hỏi Mộ Thần.

Mấy vị tổ tông kia hiện tại cả ngày uống rượu ăn thịt, sống đến tiêu diêu tự tại, Mộ Thần lại vẫn là cái bộ dạng sắp vội chết này.

“Yêu thútuy đã bịđánh lui, nhưngmà nguyền rủavẫncòn.Chỉ cần nguyền rủavẫncònthìchúng tavẫnra không được.”Mộ Thần lắc đầu bất đắc dĩ nói.

Diệp Thạch cũng buồn rầu nói: “Nguyền rủa thật báđạo.”

Mộ Thần cười nói: “Không vội, còn có hai nămnữa lận mà. Cứchậm rãi nghiên cứu,sẽ nghĩ ra đượccách nào đó thôi.”

“Mộ Thần nhất định có thể nghĩđược cách!” Diệp Thạch vô cùng chắc chắn nói. “Đây là cái gì?” Diệp Thạch nhìn thứ tạo hình yêu thú quái dị

trước mặt Mộ Thần.

“Ta nghiên cứuracon rối.” Mộ Thần nói.

“Có ích lợi gì?” Diệp Thạch hỏi.

https://thuviensach.vn

“Tiểu hỏa long nói, địa phương nồng đậm nguyền rủanhất cókhả

năngcóKhư Ma Thảodùng đểluyện chếKhư Ma Đan.Nhưngmànơi đónguyền rủa quá nồngđậm, chúng ta lại không thể đi, cho nên ta suy nghĩtới việccóthểđưahai con rối yêu thú vào xemkhông.” Mộ Thần nói.

Tức khắc đôi mắt Diệp Thạch sáng lên, “Đúng vậy! Nếu như là con rốithìkhông cần sợ nguyền rủarồi.Mộ Thần thật thông minh!”

Mộ Thần cười: “Quá khen!”

Lúc trước bên khởi nguyên nguyền rủa có rất nhiều yêu thú lợi hại, nếu bỏ con rối vào, chỉ sợ con rối sẽ bị những yêu thú đó xé thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên hiện tại yêu thú nơi đó cũng không còn bao nhiêu, vậy nên cũng không cần cố kỵ.

…

Cung điện Bạch Tế Tuyết.

“Mộ Thần đang làm gì đóvậy? Đã lâu khôngthấyhắn lộmặt ra rồi.”Bạch Hùng Đào hỏi.

Thú triều đã qua, Vùng Cấm lập tức bình tĩnh trở lại. Bên ngoài khá ít yêu thú nên người trong Vùng Cấm đều sẽ kết bạn đi ra ngoài thuận tiện tiêu trừ yêu thú còn sót lại, tránh cho đám yêu thú ngóc đầu trở lại.

“Nói là bế quan.” Bạch Cẩm Lý nói.

“Hẳn làbế quan nghiên cứucáchđi ra ngoài.” Bạch Hùng Đào nói.

“Có thể đánh lui thú triều đã là may mắn,cònmuốnnghĩ tới việcrờikhỏi bí cảnh,chuyện này thật sự không quácókhả năng.” Bạch Cẩm Lý nhíu mày, thở dài một hơi thật sâu.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào cười nói: “Điều này cũng không nhất định, có lẽ Thần nhi sẽ cócách.”

“Diên Tinh vàThần nhi khôngphảilà người thường.” Bạch Cẩm Lý cười bảo. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Cẩm Lý cũng không có ôm quá nhiều hy vọng.

“Nghe nói hai lão Mệnh Tộcsắp khôngchốngnổi nữa rồi.Trongmấy ngày naythôi.” Bạch Hùng Đào nói.

Bạch Cẩm Lý híp mắt, nhẹ hít một hơi nói: “Người có mạnh mẽ cỡ

nào thìvẫn không chạy khỏi số mệnh!”

Cho dù là võ thánh cửu tinh thì sống quá lâu cũng sẽ chết. Còn võ thần trong truyền thuyết có thể trường sinh bất tử, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi.

“Lần này Thần nhi bế quanđãhơn nửa năm, cũng không biết đang làm gì, cả ngàycứthần thần bí bí.” Bạch Cẩm Lý nói.

“Có lẽkhihắn đi ra sẽ cho chúng ta một kinh hỉ đâu.”Bạch Hùng Đào cười tủm tỉm nói.

… …

Trong Linh Tháp.

Mộ Thần hưng trí bừng bừng thưởng thức một chai chất lỏng màu đen.

“Mộ Thần!Cáitên điên ngươi dám đemTiên Ma Dịch vàotrong LinhTháp nghiên cứu!Cáitênngu ngốc!Kẻ điên!” Tháp Linh điên cuồng kêu gào. Cái thứ gọi là Tiên Ma Dịch chính là Tiên Ma Khí hoá lỏng thành ma khí.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn Tháp Linh, tâm bình khí hòa nói: “Ngươi không cần kích động như vậy, đây chính là thứ tốtđấy! Ma tộc đềumuốncướplấyhấp thu đây này.”

Tháp Linh trợn tròn mắt nhìn Mộ Thần, đôi cánh hoảng loạn vỗ vỗ,

“Cáitênngu ngốc ngươi muốn tìm cái chết còn muốn liên lụy ta!”

Mộ Thần liếc mắt xem thường. Hắn sao lại đi tìm chết? Nếu không nghiên cứu Tiên Ma Dịch rõ ràng, hắn làm thế nào nghiên cứu ra Khư Ma Đan được?

Tiểu hỏa long chỉ biết là có loại đan dược như vậy, nhưng lại không biết phương thuốc. Nếu như hắn bại não đi thí nghiệm lung tung, không chừng nghiên cứu cỡ mấy trăm năm cũng không nhất định có thể nghiên cứu được đan dược ra. Mà hắn cũng không có tới thời gian mấy trăm năm, huống chi Khư Ma Thảo cũng có không nhiều.

“Ngươi không hiểuthìđừng nói lung tung.” Mộ Thần lạnh lùng trừng Tháp Linh một cái.

Tháp Linh nhào qua Diệp Thạch, “Diệp Thạch Diệp Thạch! Tướng công nhà ngươi bị Tiên Ma Khí ăn mòn đầu ócrồi kìa!Hắn điên rồi!Hiện tại hắncòn ngốc hơn cảngươi. Ngươinhanhkhuyên hắn đi!”

Diệp Thạch lạnh lùng trừng Tháp Linh: “Đừng nói lung tung, Mộ

Thần thông minh như vậy, sao lạibảo hắn ngốc.Ngốcchính là ngươi đấy.”

Tháp Linh đảo mắt suy nghĩ nhìn Diệp Thạch, bỗng nhiên kêu rên một tiếng, “Ta sai, ta sairồi!Tháp chủcó ngốc thìcũngkhông bằngngươi!”

Diệp Thạch: “…” Tháp Linh đúng là hỗn đản.

Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “Ngươi đang suy nghĩ gì?”

https://thuviensach.vn

“Tađangsuy nghĩxemcó thể chuyển hóa Tiên Ma Khí thành Tiên Nguyên Khíhay không.” Mộ Thần thưởng thức Tiên Ma Khí trong bình thủy tinh, nói.

Tháp Linh trợn to mắt: “Tháp chủ,ngươi thật quá si tâm vọng tưởngrồi! Ngươi thậtsựđiên không nhẹ!”

Mộ Thần cười nói: “Sự tạinhânvi.”

Nếu ngay cả nghĩ cũng không dám thì làm sao có thể thành công được? Kỳ thật đây vẫn là chuyện có chút khả thi, dù sao Tiên Ma Khí cũng như Tiên Nguyên Khí, đều có thể dùng cho tu luyện.

“Diệp Thạch!Tháp chủmất thầntrírồi, hắn muốn tìm đường chếtkìa!!”

Tháp Linh kêu lên.

Diệp Thạch xem thường nhìn Tháp Linh: “Khôngnênnói bừa.Tìm đường chết khôngphảilàchuyệnMộ Thần sẽ làm ra, Mộ Thần là mộtngườicó chừng mực.Một hồi Mộ Thần chuyển hoán Tiên Ma Khí thành Tiên Nguyên Khí, nói không chừng có thể thành thầnluôn.”

Tháp Linh không dám tin nhìn Diệp Thạch, “Ngươi cũng thậtbiết nghĩ.” Còn thành thần? Khả năng chết trước đó còn cao hơn ấy.

Diệp Thạch nhún vai nói: “Đó cũng làchuyệncó khả năngmà.”

“Ngươithậtngu ngốc!Một hồi Mộ Thần hạingươichếtmàgiờngươi còn giúp hắn kiếm tiền.” Tháp Linh hết sức khinh thường nói.

Diệp Thạch trừng Tháp Linh, “Ngươi mới là ngu ngốc, chếtrồi thìsao cònkiếm tiền.”

Tháp Linh: “…”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Chuyển hóa Tiên Ma Khíchỉ mới làýtưởngthôi.Việcquan trọng bây giờvẫn làphảilàm raKhư Ma Đan,như vậy thì chuyện kia cũngkhông khác gì đã hoàn thoành.”

“À phải rồi, hai lão bất tử Mệnh Tộc sắp tắt rồi đấy.” Diệp Thạch kể

cho Mộ Thần.

“Vậy sao.Vậy vừa lúc, có thể bớt đi một viên Khư Ma Đan.” Mộ Thần nói.

Mệnh Tộc và Mộ Thần, Diệp Thạch chất chứa oán hận đã sâu. Cho dù hiện giờ đã biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng trong lòng Mộ Thần cũng vẫn có chút khó chịu.

“Đúng rồiMộ Thần, Khư Ma Đan nghiên cứu thế nàorồi?” Diệp Thạch hỏi.

“Ta đã nghiên cứu ra một phương thuốc, cũngtừng thửthí nghiệmtrongLinh Tháp nhiều lần.” Mộ Thần nói.

“Thành công sao?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Thành công.Tuyvậy,nócóđượccái hiệu quả

kiakhông thì ta không chắc lắm.”

“Nhất định có thể!” Diệp Thạch vô cùng tin tưởng vào Mộ Thần.

… …

Mộ Thần vừa từ Linh Tháp đi ra đã bị mọi người vây quanh.

Võ thánh từ mọi nơi sôi nổi tiến đến an ủi, dẫn tới Mộ Thần thụ sủng nhược kinh.

https://thuviensach.vn

“Thần nhi cuối cùngcũngxuất quan.” Bạch Hùng Đào vô cùng vui mừng nói, “Lần nàyngươixuất quanlàcó chuyện gì phải làm sao?”

Mộ Thần nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Ta tính luyện chế một ít đan dược.”

Bạch Hùng Đào gật đầu ra vẻ hiểu: “Luyện chế đan dượccũng tốt.Trong bí cảnhcó rất nhiềulinh thảo. Từ từ sẽ được, không vội.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Ta biết.”

Mộ Thần đã chuẩn bị hơn nửa năm cho Khư Ma Đan, bởi vậy lúc luyện chế quen thuộc như đang cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Ở ngoài thành, Mộ Thần ngoắc một ngón tay, ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong đan lô, các loại linh thảo nhanh chóng biến thành nước thuốc.

“Mộ Thần dùng chủ dược là cái gì vậy?Saota chưa từnggặp quanhỉ?”

Bạch Hùng Đào nghi hoặc hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Không biết.”

Bạch Hùng Đào kinh ngạc nhìn Diệp Thạch:“Ngươi không biết?”

Diệp Thạch gật đầu: “Không biết!”

Bạch Hùng Đào nghi ngờ nói: “Không ngờMộ Thần còn có chuyệngiấungươi…”

“Khôngphải vậy!Làdota không có hỏi cho nênmớikhông biết!” Diệp Thạch nói.

Diệp Thạch hơi chột dạ cúi đầu. Chuyện Khư Ma Đan thật ra Mộ

Thần đã lộ tiếng gió với Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch lại không dám nói cho những người khác. Dù sao hiệu quả của Khư Ma Đan tạm thời không https://thuviensach.vn

thể chứng thật, Mộ Thần sợ mọi người hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn.

Khư Ma Đan vừa luyện chế ra thì rất nhanh đã được chứng thật. Ban đầu Mộ Thần muốn bắt một con yêu thú đến thực nghiệm hiệu quả của Khư

Ma Đan, kết quả không biết như thế nào, tin tức bị lộ.

Có mấy tu luyện giả xung phong chạy đến trước mặt Mộ Thần tỏ vẻ

nguyện ý lấy thân thử thuốc, sinh tử có mệnh, mặc kệ kết quả gì đều tiếp thu.

Mộ Thần không lay chuyển được nhiệt tình của mọi người, liền chọn ra ba người dùng đan dược.

Ba người dùng xong đan dược, lập tức nguyền rủa trong cơ thể hoàn toàn bị xóa sạch, cũng có thể đi ra khu nguyền rủa. Có một người đi ra khu nguyền rủa, lại dễ dàng đi vòng trở về, lại bình an đi ra ngoài.

Còn có hai người sợ trở lại rồi ra không được, nên không dám trở về.

“Có người bình an đi ra Vùng Cấm!!!!” Tin tức này nháy mắt bùng nổ

trong Vùng Cấm. Trong nhất thời, Mộ Thần một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

… …

Cung điện Bạch Tế Tuyết.

“Thạch Đầu,khi nàoMộ Thầnmớiluyện chếtiếpnhóm Khư Ma Đan thứ

haithế?” Bạch Hùng Đào xoa xoa tay, vô cùng nóng bỏng nhìn Diệp Thạch.

Diệp Thạch lắc đầu tiếc nuối nói: “Ta không biết.”

Bạch Hùng Đào buồn bực nhìn Diệp Thạch, “Không biết?

Saongươilạikhông biếtchớ?”

https://thuviensach.vn

Diệp Thạch nhún vai nói: “Mộ Thần nóilàphải đợi con rối yêu thúmangKhư Ma Thảora đã.Chỉlàtavẫnchưabiếtkhi nàocon rối yêu thúmới mangKhư Mara.”

“BảoMộ Thầncố gắng nhanh nhanh một tí! Thậtđúnglàgấp chếtmà.”

Bạch Hùng Đào đầy khẩn trương nói.

“Không cần phải gấp gáp, nóng nảy không ăn hết đậu hủ nóng.” Diệp Thạch thâm sâu nói một câu.

Vẻ mặt Bạch Hùng Đào hết sức đau khổ: “Sao có thể không vộiđây!”

Hắn đã đợi mấy vạn năm rồi mới chờ được một ngày như thế.

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Tổ tông,lúctrước ngươitừng nói vớiMộ

Thầnlàtừ từ sẽ được, không cần phải gấp gáp.”

Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường. Lúc trước là do hắn không biết thứ Mộ Thần luyện chế lại là cái loại đan dược này.

Bạch Hùng Đào nghiến răng lo lắng nói: “Khư Ma Thảocóđủ không khôngbiết nữa.”

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Không biết.”

Bạch Hùng Đào kích động: “Cái gì gọi là không biết?!!!”

Thật vất vả mới có cơ hội đi ra ngoài, nếu như đến cuối cùng bởi vì Khư Ma Thảo không đủ, đan dược luyện không được, lại bị vây ở đây, hắn chắc chắn sẽ khóc chết. Trước kia không có hy vọng còn dễ, hiện giờ có hy vọng, Bạch Hùng Đào lập tức trở nên lo được lo mất.

Diệp Thạch bĩu môi nói: “Không biết,takhông biếtgì cả đâu!”

Bạch Hùng Đào bất an đi vòng vòng trong phòng: “Sớm biếtthếlúc trước talàmthí nghiệm phẩmlà được rồi…” Ba tên gia hỏa lúc đầu kia thật https://thuviensach.vn

đúng là nhặt đại tiện nghi.

Diệp Thạch vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Hùng Đào, nói: “Lúc trước không phảingàisợ chết sao?”

Bạch Hùng Đào bối rối nói nhỏ: “Ai sợ chết…”

Bạch Tế Tuyết đi đến trừng Bạch Hùng Đào: “Ngươi gấp cái gì?

Khôngcótiền đồ!”

Bạch Hùng Đào cười khan, vẻ mặt đau khổ đứng một bên.

Hiệu quả của Khư Ma Đan vừa được chứng thật xong thì đừng nói là đám người trong bí cảnh trông chờ mong mỏi, ngay cả bản thân Bạch Tế

Tuyết cũng động tâm vô cùng. Chỉ tiếc rằng, tăng nhiều cháo thiếu!

Bạch Tế Tuyết híp mắt, Mộ Thần là loại người có chừng mực. Nếu như Khư Ma Thảo có hạn, hắn chưa chắc sẽ cho ba người không thân cũng chẳng quen hắn làm thí nghiệm.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

385. Chương 385

Đại lượng Khư Ma Đan được luyện chế ra, phân phát xuống.

Mộ Thần cũng không phải thiện nam tín nữ gì, muốn có đan dược thì phải dùng đồ vật đổi lấy.

Pháp quyết, sách học thuật, nguyên liệu luyện khí, linh thảo gì đó đều nhận. Giá cả cũng không thấp, nhưng vì có thể đi ra khu nguyền rủa, mọi người đều không để ý chút đồ vật như vậy.

Những pháp thuật bất truyền nhiều thế hệ của những gia tộc bên ngoài, toàn đều hội tụ đến tay Mộ Thần.

Kỳ thật lấy giá trị con người hiện giờ của Mộ Thần, chút đồ vật này của mấy võ thánh trong Vùng Cấm kỳ thật hắn không cần thiết lắm, nhưng mà dù hắn chướng mắt, thì không có nghĩa là hắn vui lòng làm không công!

Dùng Khư Ma Đan xong, mọi người vẫn như trước có thể ở trong khu nguyền rủa, hơn nữa không cần lo lắng bị nguyền rủa ăn mòn.

Có rất nhiều người dùng đan dược xong lại sợ biến cố, lập tức ly khai khu nguyền rủa ngay. So với nguyền rủa, tu luyện giả càng quen ở nơi không có nguyền rủa hơn, dần dà, người trong khu nguyền rủa càng ngày càng ít.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần tốn hơn một tháng thời gian mới luyện ra đủ đan dược cho tất cả người trong khu nguyền rủa rời đi.

… …

Cung điện Bạch Tế Tuyết.

“Mộ Thần cònchưatính rờikhỏi khunguyền rủa sao?” Bạch Hùng Đào hỏi Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu: “Vẫn chưa.”

Bạch Hùng Đào vẻ mặt kỳ lạ: “Hiện tạivẫnkhông đi?Hắn muốn gì!”

Thật vất vả mới có thể đi ra ngoài, đừng có sinh ra biến cố gì đó nhá!

Diệp Thạch nhún vai nói: “Mộ Thần có quyết định củahắn.”

Bạch Hùng Đào nhíu mày nói: “Hiện tại tu luyện giả đềuđã hoặc đangrút khỏi Vùng Cấmrồi,người còn dư lại trongVùng Cấmchỉ còn một ít.Tuy rằnglầntrước những yêu thúkiađều bị đánh lui, nhưngcung vẫn còncálọt lưới.Nếu như xảy ra chuyệngì, các ngươingay cả ngườicầu cứu cũngkhông có.”

Bạch gia và Lăng gia cũng để một phần người đi ra ngoài, chỉ còn dư

lại vài người chưa đi.

Diệp Thạch nhíu mày nói: “Tổ tông, ngài cũng đi ra ngoài trước đi.

Nếuxảy ra chuyện, ta sẽ giúp Mộ Thần, không có vấn đềgì đâu.”

Bạch Hùng Đào liếc mắt xem thường, “Ngươi tuycũnglợi hại, nhưngchỉ một mình ngươi thìcó thểlàm gì?”

“Còn có Mộ Thầnmà, Mộ Thần rất lợi hại.” Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi nói luôn.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào bất đắc dĩ: “Thôi thôi, ta lưu lạiở thêmvớicác ngươi một đoạn thời gian.Nhưng mà rốt cuộc thìMộ Thần muốnlàmgìvậy?! Đã tới lúc này rồi màcòn khôngchịuđinữa.”

Diệp Thạch do dự một chút, sau đó nói cho Bạch Hùng Đào: “Mộ

Thần nóilàhắn muốn thử xem có thể chuyển hóa Tiên Ma Khí thành Tiên Nguyên Khíhay không. Nếu có thể thành công,hắncó thể biến phếthànhbảo,có lẽcòndựa vào Tiên Ma Khí thành thần khôngchừng!”

Bạch Hùng Đào trừng lớn mắt không dám tin: “Mộ Thần thật đúng làcó nhiềuý nghĩ kỳ lạ!”

Diệp Thạch nhún vai nói: “Nói không chừng thànhcông thì sao.”

Bạch Hùng Đào: “…”

“Hai vị lão tổ tông đều cảm thấy có khả năng thànhcông.” Diệp Thạch nói thêm.

Bạch Hùng Đào sửng sốt, thầm nghĩ Mộ Thần nổi điên một mình thì thôi đi, còn đi kéo cả Lăng Xuyên và Bạch Tế Tuyết xuống nước.

Lăng Thương và Bạch Tế Tuyết ngay từ đầu cũng thấy Mộ Thần suy nghĩ kỳ lạ, nhưng dù không tin thì cũng không đại biểu rằng bọn họ không động tâm!

Hai người đều là nhân vật võ thánh cửu tinh đỉnh phong, nếu đổi thành mấy chục vạn năm trước, khi nguyên khí vẫn còn nồng đậm, chắc chắn hai người đã sớm trở thành võ thần.

Hai người sở dĩ không trở thành võ thần được, không phải là tư chất hai người không đủ hay cố gắng không đủ, mà là do Tiên Nguyên Khí trong thiên địa ở ngoại giới đã bị hao hết, mà muốn thành thần thì phải có Tiên Nguyên Khí.

https://thuviensach.vn

Không có một võ thánh cửu tinh nào có thể đỡ nổi hấp dẫn thành thần, Lăng Thương và Bạch Tế Tuyết đương nhiên liền bị Mộ Thần xúc động.

… …

Một người kế ngắn hai người kế dài. Vì đạt được đủ thời gian, Mộ

Thần mang theo Bạch Tế Tuyết và Lăng Xuyên vào Linh Tháp.

Mộ Thần nghĩ ra được một cách chính là, nghiên cứu ra một cái trận chuyển hoán, sau đó chuyển hoán Tiên Ma Khí trong đây. Trận pháp xây dựng như thế nào, Bạch Thần Tinh cung cấp không ít ý kiến, còn những khí cụ cần cho bố trí trận pháp, Lăng Xuyên cũng cho không ít ý kiến.

Ba người nghiên cứu mấy phương án, cuối cùng quyết định thử một lần.

Năm tháng sau, nghiên cứu của ba người Mộ Thần có được tính đột phá.

“Có thể hấp thu! Mộ Thần quả nhiên lợi hại!” Diệp Thạch vô cùng hưng phấn.

Tiểu hỏa long nhìn nguyên khí mà trận pháp chuyển hóa ra ngoài, hết sức kinh ngạc liếc nhìn Mộ Thần: “Không nghĩ tới ngươilạithành công.”

Mộ Thần híp mắt nói: “Đáng tiếc,hìnhnhưhơikém một chút.”

Tiểu hỏa long gật đầu bảo: “Không sai, ngươi vốn ký hy vọng chuyển hoán Tiên Ma Khí thành Tiên Nguyên Khí, nhưng trong quá trình chuyển hoán,Tiên Ma Khíđã bịloại bỏThần tính. Nguyên khíđượcchuyển hoán racó thể dùng cho tu luyện, đáng tiếclạikhông có hiệu quảgiúpvõ thánh thăng cấp võ thần.”

Bạch Tế Tuyết nhẹ hít một hơi, trong mắt hiện lên vài phần thất vọng.

https://thuviensach.vn

“Thôi, mọi việc không thể cưỡng cầu.” Lăng Thương bất đắc dĩ lắc đầu.

Bận việc một hồi lại có kết quả này, Lăng Thương cũng không khỏi thất vọng. Nhưng dù sao Lăng Thương cũng là người đã có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh đã thích ứng với chuyển biến này.

“Thần nhi, Diên Tinh, tuy rằng nguyên khí này không thểgiúpngười thành thần, nhưng phẩm chấtcũngcực cao, ngươi hấp thu một chútcũngcó lợi.” Bạch Tế Tuyết an ủi.

Mộ Thần gật đầu: “Ta biếtrồi.”

Mộ Thần hít nhẹ một hơi. Tuy rằng không thể lợi dụng nguyên khí này trở thành võ thần, nhưng nếu cứ để trận pháp này vận chuyển tiếp, như vậy nguyền rủa trong Vùng Cấm có thể bị tinh lọc, đó cũng là một chuyện tốt.

… …

Bạch gia.

“Bí cảnh quathêmmấy thángnữa là mở rồi.” Khúc Tâm Dương nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Đúng thế.”

Khúc Tâm Dương khẩn trương siết chặt tay, “Không biết Diên Tinh cùng Thần nhi thế nào.”

Bạch Thần Tinh đặt tay lên mu bàn tay Khúc Tâm Dương an ủi: “Yên tâm đi, bọn họ khôngsao đâu.Nói khôngchừng còncó đại cơ duyên trongđó đấy.”

Khúc Tâm Dương cười: “Có lẽlà vậy. Có lẽkhiDiên TinhvớiThần nhi đi ra, thực lực đã vượt qua ngươirồi ấy.”

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh hơi oán trách liếc Khúc Tâm Dương một cái,

“Chuyện này thì không chắc, ta dầu gì cũng là võ thánhngũ tinhcơ mà.” Ba năm này hắn cũng không nhàn rỗi.

“Võ thánhngũ tinhmà thôi.Nói không chừng Diên TinhvàMộ Thần đềuđãlà bát tinhhaycửu tinhrồi.” Khúc Tâm Dương chọc ghẹo.

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ nhìn Khúc Tâm Dương: “Tới cấp bậc võ thánhrồi thìnàodễ tăng cấp như thế.”

Khúc Tâm Dương bĩu môi nói: “Con của chúng ta có bản lĩnhhơn ngươi.Ngươi làm không được, không có nghĩa là con của chúng ta làm không được!”

Bạch Thần Tinh tươi cười nói: “Đúng thế đúng thế, bản lĩnhcủaDiên Tinhtấtnhiênlà lớn hơn ta.”

… …

Vùng Cấm.

Diệp Thạch hưng phấn cảm nhận nguyên lực trong thân thể, “Ta là võ thánh bát tinhrồi!” Tuy rằng sau khi Tiên Ma Khí chuyển hóa thành nguyên khí đã mất đi Thần tính, nhưng dùng để tu luyện vẫn là chỗ tốt rất lớn.

Mộ Thần nói: “Đúng vậy! Diên Tinh lợi hại nhấtcơ mà!”

Diệp Thạch lại lắc đầu nói: “Nào có.Mộ Thần mới lợi hạinhất!Mộ

Thần đãlà võ thánh cửu tinhrồi,tiếp đóđi ra ngoài thu phục Linh Tháplà ngươicó thể thành thần.Nghe nói thành thầnlàcó thể thoát phá hư không, đitớithần giới, trường sinh bất lão…”

Mộ Thần khoanh tay ôn nhu nhìn Diệp Thạch, nhẹ giọng nói: “Chỉ ao ước uyên ương không ao ướcthànhtiên.Nếutathành thần, đitới Thầngiớimà https://thuviensach.vn

có thể mang theo ngươi, tatất nhiênsẽ đi. Nhưngnếunhưchỉ mộtmình tađi,vậy thìcó ýnghĩagìnữa.”

Trên gương mặt Diệp Thạch hiện lên nét đỏ ửng, gắt gao nắm chặt tay Mộ Thần: “Ngươi đãnói rồiđó nha! Ngươi thành thầnrồi cũngkhông thể đi, phải chờ ta thành thần, chúng ta cùng đi thần giới!”

“Được!” Mộ Thần nói.

Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần cùng Diệp Thạch, âm thầm liếc mắt.

Thành thần! Lão tổ tông cố gắng mấy vạn năm vẫn chỉ là một võ thánh cửu tinh, còn giờ Mộ Thần và Diệp Thạch mới lớn bao nhiêu đã mong muốn thành thần. Quả nhiên là thiếu niên ít kiến thức!

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Chờ đếnThần giới,ta bắt một conthần thú nấu cho ngươi ăn.”

“Được! Ta cònchưaănthửthần thú đâu.” Diệp Thạch hưng trí bừng bừng nói.

Bạch Hùng Đào lần thứ hai liếc mắt. Thần thú? Trời má, hai người này tâm cũng thật lớn.

“Vùng Cấmsắpmở rarồi kìa.” Bạch Hùng Đào nói. Hắn cuối cùng có thể thấy ánh mặt trời lại rồi. Mẹ kiếp, ở địa phương quỷ quái này trong thời gian dài như vậy, hắn thật sắp chết luôn rồi.

“Tổ tông,nếungài đi ra ngoài, nhất định sẽlàm cảBạch gia giật mình.”

Mộ Thần nói.

“Đúng vậy!Không chừng còn bị cho rằng làxác chết vùng dậy.” Diệp Thạch nói.

https://thuviensach.vn

Bạch Hùng Đào tức giận trừng Diệp Thạch: “Cái gìmàxác chết vùng dậy!”

Diệp Thạch nhún vai nói: “Vốn chính làvậy mà.Trong từ đường củaBạch gia có bài vịcủangài,còncung phụng đã lâu.”

Bạch Hùng Đào: “…”

… …

Ngày Vùng Cấm mở ra rốt cục đã đến trong niềm tha thiết chờ đợi của đám lão quái vật.

“Ngaooo,phụ thânsắpđi ra.” Đại Bảo kêu lên.

“Ngaooo, mẫu phụsắpđi ra.” Tiểu Bảo cũng kêu lên ngay sau đó.

Khúc Tâm Dương nhìn hai tiểu quỷ bên chân, vô cùng bất đắc dĩ thở

dài. Thầm nghĩ này hai tiểu tử này cũng không biết bị sao, cả ngày cứ

‘ngao ngao’, ai không biết còn tưởng Bạch gia bọn hắn nuôi hai con sói đâu.

Bạch Thần Tinh có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nơi vào, tâm tình hơi thấp thỏm.

“Thần nhivớiDiên Tinhchắc sẽkhôngsao.” Khúc Tâm Dương dù nói vậy nhưng vẫn thấy bất an.

Bạch Thần Tinh miễn cưỡng cười, tuy rằng trong lòng bất ổn, nhưng vẫn nói với Khúc Tâm Dương: “Chắc chắnlà khôngsao.Ngươi còn khôngrõnăng lựccủahai người bọn họ sao?”

“Ngaoo,phụ thânthiên hạ vô địch.”

“Ngaoo, mẫu phụ thiên hạ thứ hai.”

https://thuviensach.vn

Đại Bảo, Tiểu Bảo chạy vòng vòng bên chân Khúc Tâm Dương kêu.

Khúc Khôn ôm Lăng Cố đứng ở một bên, trong mắt có nét bất an thản nhiên.

Lăng Cố từ từ nhắm hai mắt, nằm trong lòng Khúc Khôn nhắm mắt dưỡng thần.

“Yên tâm đi, Thần nhi với Diên Tinh khôngsao đâu.” Lăng Xuyên nói với Khúc Khôn.

Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng: “Thần nhivớiDiên Tinh đương nhiênsẽkhôngsao, nhưng nếu thayngươi vào,không chừng đãbị

gặmchokhôngcòntromà chônấy.”

Lăng Xuyên: “…”

Lăng Cố mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Xương của phụ

thânrấtcứng.” Ngụ ý, vẫn sẽ dư lại xương cốt.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

386. Chương 386

Vùng Cấm rốt cục mở ra trong sự tha thiết chờ mong của mọi người.

Từng đạo khí tức sâu không lường được đồng thời hiển lộ, khiến các tộc nhân đứng chờ ở bên ngoài Vùng Cấm biến đổi sắc mặt.

Cảm nhận được mỗi cỗ khí tức đều không kém gì mình, Bạch Thần Tinh theo bản năng chắn trước Khúc Tâm Dương.

Một đám võ thánh cường giả từ trong Vùng Cấm đi ra. Nhìn những tu luyện giả xa lạ đó, Bạch Thần Tinh nhịn không được nhăn chặt mày.

Từ trong bí cảnh ùn ùn võ thánh chạy ra, khiến trái tim Bạch Thần Tinh treo cao lên.

Lúc trước từng có người suy đoán rằng, những cường giả lúc trước tiến vào bí cảnh nhưng lại không ra được, không nhất định bọn họ đã chết hết, còn có khả năng là bị nhốt ở một nơi nào đó.

Mọi người nghĩ tới Vùng Cấm khả năng còn có võ tôn, võ thánh, lại chưa từng nghĩ rằng cường giả còn sống lại nhiều như thế.

Khúc Tâm Dương khẩn trương nắm chặt tay Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Khúc Tâm Dương khẩn trương, còn Đại Bảo Tiểu Bảo lại hoàn toàn không biết đến khẩn trương là vật gì, mở to đôi mắt to tròn như quả nho nhìn chung quanh, la hét y y nha nha.

https://thuviensach.vn

“Lão tổ tông! Làlão tổ tông!” Vài gia tộc nhìn thấy đám người bước ra từ Vùng Cấm, đột nhiên hô to lên.

Có mấy võ tôn gia tộc nhìn thấy người đi ra, liền kích động vô cùng, nước mắt chảy giàn giụa.

…

Bạch Thần Tinh nhìn vị võ tôn kích động đến khóc lên kia, nhăn mày lại. Một võ thánh cũng đủ để thay đổi địa vị của một gia tộc, trong khoảnh khắc Vùng Cấm lại có nhiều lão quái vật như vậy đi ra, lần này, Trung Châu biến đổi!

Theo từng đám tu luyện giả xuất hiện, trái tim Bạch Thần Tinh không tự giác mà ngày càng lên cao.

Đại Bảo, Tiểu Bảo: “Lão tổ tông, lão tổ tông…”

Đại khái là cảm thấy một đám lão nhân kêu rất vui, Đại Bảo, Tiểu Bảo cũng kêu to theo, còn học đám lão nhân kia thút tha thút thít.

Mộ Viễn Phong tức giận một đập qua một chưởng, Đại Bảo Tiểu Bảo mới hết ầm ĩ.

“Thần nhi cònchưađi ra.” Mộ Viễn Phong có chút bất an nói.

Lâm Tạ nắm chặt tay Mộ Viễn Phong, nói: “Cát nhân đều có thiên tướng,bọn họ sẽ không sao đâu.”

Mộ Viễn Phong miễn cưỡng cười: “Nói đúng.”

“Lão tổ tông, lão tổ tông…” Nhìn thấy đám người Bạch Tế Tuyết, Bạch Hùng Đào đi ra, Bạch Thần Tinh nhịn không được kinh hô ra tiếng.

https://thuviensach.vn

Bạch Thần Tinh thấy được các lão tổ của Bạch gia, Lăng Xuyên cũng đồng dạng thấy được các lão tổ của Lăng gia, nhất thời kích động nước mắt giàn giụa.

Đại Bảo Tiểu Bảo oán giận nhìn Mộ Viễn Phong, ý là, ngài xem, gia gia với cố gia gia cũng kêu như vậy kìa. Mộ Viễn Phong lập tức bất đắc dĩ.

Bạch gia, Lăng gia cũng có võ thánh sống sót trong Vùng Cấm? Mộ

Viễn Phong không khỏi thầm nghĩ.

“Thần nhi, Diên Tinh.” Nhìn thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch phía sau đám người Bạch Tế Tuyết, trái tim đang treo cao của Mộ Viễn Phong cuối cùng mới hạ xuống.

Nhìn thấy Bạch Thần Tinh, Diệp Thạch đầy hưng phấn chạy vội tới chỗ bọn họ.

“Mẫu phụ!” Nhìn thấy Diệp Thạch, Đại Bảo Tiểu Bảo lập tức như

bạch tuộc nhào lên người y.

Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch sôi nổi chạy tới, bất đắc dĩ mà nói:

“Đãlớn như vậyrồi màcòn giốngđứa bé.”

Diệp Thạch xấu hổ cười, cũng không biết nói gì.

“Lão tổ tông, không nghĩ tới ngàivẫncòn sống.” Bạch Thần Tinh đầy sùng kính nhìn Bạch Tế Tuyết.

Bạch Tế Tuyết có địa vị rất cao ở Bạch gia. Năm đó lão “chết” khiến Bạch gia bị đả kích không ít!

“Diên Tinh là nhi tử của ngươi?” Bạch Tế Tuyết hỏi Bạch Thần Tinh.

Bạch Thần Tinh bồn chồn gật đầu, khẩn trương nói: “Vâng ạ, khuyển tử thêm phiền toáicholão tổ tôngrồi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Tế Tuyết lắc lắc đầu: “Không có, đứa con trai nàycủangươi thực tốt, nếu không cóycùng Thần nhi,đámlão xương cốt chúng ta sợlàchỉ

cóthểchờ chếttrongVùng Cấm.”

Nghe được lời Bạch Tế Tuyết nói, Bạch Thần Tinh nhất thời sửng sốt,

“Lão tổ tông khen quárồi. Vớithủ đoạn thần quỷcủa lãonhân giangài, Thần nhivớiDiên Tinh tất nhiênlà đượcngài chiếu cố rất nhiều.”

Bạch Tế Tuyết lắc đầu cười, cũng không nói thêm gì. Mộ Thần cùng Diệp Thạch có lẽ được lão chiếu cố một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là lão dựa vào hai người nhiều hơn.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi theo đám người Bạch Thần Tinh về tới Bạch gia.

Một đám võ thánh trở về từ Vùng Cấm, khiến cho Trung Châu sóng to gió lớn.

Thực lực của các thế lực lớn cũng lần nữa sắp xếp lại.

… …

Lâm gia.

“Nghe nói Mộ đại sư cùngBạch thiếu đều trở lại?”

“Quả nhiênlàtrở lại! Ta nóimà, dù địa phương nguy hiểmcỡ nào, đốivớiMộ thiếu cùngBạch thiếu cũng khôngcoi làgì.”

“Nghe nói lần này rất nhiều lão quái vậttừng bị nhốt trongVùng Cấm đều chạyra được,đếm sơ cũngcó hơn một trăm võ thánh.Trung Châuthật sựsắp biến đổi!”

“Ừ, ta nghe nói nhiều võ thánh như vậy có thể đi ra là có liên quan tới Mộthiếu.”

https://thuviensach.vn

“Hiện tại kháchtới báiphỏng Bạch gia nối liền không dứt, những võ thánh từtrongbí cảnhthoát rađều thực cảm kích Mộ đại sư cùngBạch thiếu.”

“Nghe nói Bạch gia cũng có võ thánh đi ra,còn có một ngườicực mạnh, hình như là võ thánh cửu tinh đỉnhphong.”

“Xem ra sợ là tộc huynh Lâm Tạ lại muốn thu lễ tớimềmtay.”

“Chứ còn gì nữa, thậtđúnglàkhiến mọingười hâm mộ!Vận khícủa tộc huynh quá tốtđi.”

…

Mấy tiểu bối Lâm gia tụ lại, líu ríu đàm luận.

“Aizzz!” Đại trưởng lão Lâm gia hít sâu một hơi.

Mấy năm nay quan hệ giữa Lâm gia cùng Lâm Tạ cũng đã dịu đi một ít, nhưng cũng không thân lắm.

Tuy rằng người bên ngoài cố kỵ thân phận Lâm Tạ nên cho Lâm gia không ít ích lợi, nhưng vẫn cách quá xa kỳ vọng của đại trưởng lão.

“Nghe nói lần này Mộ Thần trở về đã là võ thánh cửu tinh.” Đại trưởng lão Lâm gia nói.

“Không thể nào. Nào cóai tăng nhanh như vậy!” Lâm Trạch phản bác ngay.

“Là do lão tổ tông nói.Lão tổ tông nói, Mộ Thầncònlà luyện dược sư

cửu cấp cao cấp.” Đại trưởng lão nói.

Nhắc tới lão tổ tông, trên mặt Lâm Trạch lập tức thêm vài phần thận trọng.

https://thuviensach.vn

Lâm gia cũng có một vị võ tôn cửu tinh Lâm Bắc Bình bị nhốt trong bí cảnh, lần này cũng ra theo mọi người.

…

“Đại trưởng lão,Trạch gia, lão tổ tông cho mời.” Một tiểu nha đầu sắc mặt ửng đỏ chạy tới nói.

Sắc mặt đại trưởng lão Lâm gia đổi đổi, không dám chậm trễ thời gian, nhanh chóng đến chỗ ở Lâm Bắc Bình.

Võ tôn cửu tinh ở nơi Vùng Cấm cao thủ nhiều như mây có lẽ chỉ là tồn tại lót đế, nhưng mà ở Lâm gia, đây chính là tồn tại chí tôn. Nên vừa nghe được Lâm Bắc Bình gọi về, hai người liền nhanh chóng chạy tới.

“Ta nghe nói trong gia tộccótộc nhânLâm Tạ gả cho phụ thâncủa MộThần?” Lâm Bắc Bình đi thẳng vào vấn đề.

Tuy rằng Mộ Thần và Diệp Thạch tuổi còn nhỏ, nhưng tu luyện giả

cho tới bây giờ đều không nhìn tuổi, mà là lấy tu vi luận cao thấp.

Tại trong bí cảnh Lâm Bắc Bình là tồn tại lót đế, sống giống như một con kiến. Mà Mộ Thần cùng Diệp Thạch lại là nhân vật ở đỉnh Kim Tự

Tháp, quang phong Tế Nguyệt, tao nhã vô hạn.

Lâm Bắc Bình nằm mơ cũng thật không ngờ gia tộc của hắn lại có quan hệ tới Mộ Thần, hơn nữa vẫn là dòng chính gia tộc gả cho phụ thân của Mộ Thần!

Phụ thân của Mộ Thần! Đó là thân phận tôn quý cỡ nào!

Sau đó Lâm Bắc Bình nghe người trong gia tộc ấp úng nói lúc trước, gia tộc vì lấy lòng một tên luyện dược sư thất cấp mà có ý đồ lấy đi đan lô https://thuviensach.vn

mà Mộ Thần luyện chế cho phụ thân hắn, lão thật thiếu chút nữa tức giận thổ huyết…

Phụ thân của Mộ Thần có thân phận gì? Người trong gia tộc đều bị

nước vào đầu à? Không ngờ lại vì một tên luyện dược sư thất cấp mà đắc tội với phụ thân của một vị luyện dược sư cửu cấp.

Mộ Thần là ai?! Năm môn học thuật toàn bộ đạt tới cửu cấp cao cấp, tu vi càng là đạt tới võ thánh cửu cấp!

Những ai trải qua trận chiến thú triều trong Vùng Cấm đều biết, Mộ

Thần có lẽ trên cấp bậc có thoáng khiếm khuyết một ít, nhưng thực lực lại thật là đệ nhất Trung Châu.

Lúc Lâm Bắc Bình nghe nói trước lúc được Mộ Viễn Phong cưới, Lâm Tạ đã từng bị gia tộc vắng vẻ, bị huynh đệ tỷ muội bài xích, bị hủy dung, bị đổi hôn, Lâm Bắc Bình quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Một cái cơ hội một bước lên trời, cuối cùng lại bị đám người ngu xuẩn trong Lâm gia chôn vùi.

Lâm Bắc Bình nhìn Lâm Trạch, hỏi: “Lâm Tạdù gì cũnglà nhi tử của ngươi, máu mủ tình thâm,giữaphụ tử các ngươi đến tột cùng có mâu thuẫngì? Còn có thể hóa giảikhông?”

Lâm Trạch cúi đầu, sắc mặt có vài phần khó xử.

Lâm Bắc Bình nhìn sắc mặt Lâm Trạch, chỉ biết mâu thuẫn giữa Lâm Tạ cùng Lâm Trạch không chỉ là một chút.

“Thôi, là Lâm gia chúng ta không có phúc khí.” Lâm Bắc Bình bất đắc dĩ lắc đầu.

https://thuviensach.vn

Lâm Trạch nhìn vẻ mặt Lâm Bắc Bình tràn đầy thất vọng, trong lòng tràn ngập hối hận.

Nếu như năm đó hắn đối đãi tốt với Lâm Tạ, hiện tại hắn đã là nhạc phụ của Mộ Viễn Phong, thành nhạc phụ của phụ thân Mộ Thần, ai dám làm gì hắn?

Đáng tiếc, oán hận của Lâm Tạ đối với hắn chất chứa quá sâu, nhìn thấy hắn luôn lãnh mặt.

Mộ Viễn Phong thì lại càng không cần nói, ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo vô cùng, Lâm Trạch luôn có cảm giác rằng Mộ Viễn Phong rất muốn giết mình.

Lâm Trạch có tật giật mình, mãi lo lắng Lâm Tạ nói gì đó với Mộ Viễn Phong nên Mộ Viễn Phong mới có thể ghi hận trong lòng với hắn. Bởi vậy, hắn căn bản không dám đi tìm Lâm Tạ.

“Lão tổ tông, Mộ Thần thật là võ thánh cửu tinh?” Đại trưởng lão Lâm gia hỏi.

Lâm Bắc Bình nhìn hai người, nói: “Tiền đồcủaMộ Thần khôngphảilà các ngươi có thể tưởng tượng.Hắncókhả năng sẽ bước vào thần cảnhtrongtruyền thuyết.”

“Thần cảnh?” Đại trưởng lão nhịn không được mà kinh hô.

“Đúng vậy!Cho dùđến khôngđượccảnh giớikia, hắn nhưcũ vẫnlà đệ

nhất nhânởTrung Châu. Không nói đến thực lực của chính hắn cao cường bao nhiêu,hiện giờlão tổ Bạch gia cùng Lăng gia đều đi ra, những lão quái vậtđóchính làcoiMộ Thần cùng Diệp Thạchnhưtrânnhưbảo!” Lâm Bắc Bình lắc đầu nói.

https://thuviensach.vn

Vô luận Bạch gia hay là Lăng gia, thế lực gia tộc đều thực hùng hậu, lại có Mộ Thần và Diệp Thạch ràng buộc, quan hệ chắc chắn không gì phá nổi.

“Mộ Thần lợi hại như vậy, hắn mới hơn hai mươi tuổi.” Lâm Trạch nhịn không được nói.

Lâm Bắc Bình lạnh lùng liếc nhìn Lâm Trạch một cái, mặc kệ Lâm Trạch.

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

387. Chương 387

Trong tửu quán của một trấn nhỏ ở Trung Châu.

“Có nghe nói chưa? Mộđạisưđãtrở lại!Mộ đại sưcònlà võ thánh cửu tinh!”

“Ta nghe nói từ trong bí cảnh chạyrarất nhiều lão quái vật, những người đó đều lànhờMộ Thầnmới ra được.”

“Mộ đại sư thật sự quá lợi hại! Nghe nóinếukhông có hắn,cácvõ thánhtrongbí cảnh không biết cònphải bị nhốt tớikhi nàođâu.”

“Lần này chạy ra nhiều võ thánh như vậy, Trung Châusắpcóbiến!”

…

Lâm Ngọc ngồi ở một bên, nghe mọi người chung quanh nói chuyện, tâm vẹo thành một đoàn.

Lúc trước Mộ Thần cùng Bạch Diên Tinh vào bí cảnh, tiếng gió hơi lui, nàng đã bắt chuẩn cơ hội, dưới sự trợ giúp của mẫu thân mà trốn ra Lâm gia.

Nàng chân trước vừa chạy ra, chân sau Lâm gia liền kinh hoảng, liền tuyên bố nàng chết bất đắc kỳ tử.

https://thuviensach.vn

Hai năm nay Lâm Ngọc chạy ngược chạy xuôi, nhận hết khổ sở. Ngay từ đầu Lâm Ngọc còn muốn báo thù, nhưng rất nhanh Lâm Ngọc liền phát hiện cái ý tưởng báo thù này không thực tế cỡ nào. Thân phận Lâm Tạ sớm đã xưa đâu bằng nay, Bạch gia còn chuyên phái võ tôn bảo hộ Lâm Tạ cùng Mộ Viễn Phong.

Kỳ thật, cho dù không có võ tôn cường giả bảo hộ, nàng cũng đã không phải là đối thủ của Lâm Tạ. Mặt của nàng còn bị hủy dung, bởi vậy mà bị mọi người xa lánh.

Mất đi Lâm gia che chở, nàng sống rất túng quẫn, đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn bị người ta ám toán, tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến.

Lâm Ngọc vẫn luôn âm thầm lưu ý động tĩnh của Lâm Tạ. Biết Mộ

Viễn Phong cùng Lâm Tạ có quan hệ rất tốt, Mộ Viễn Phong vô cùng trân trọng Lâm Tạ. Hai người dựa vào lượng lớn tài nguyên, tu vi tăng lên rất nhanh. Vì thế tâm ghen tị của Lâm Ngọc càng lớn dần.

Đêm khuya nằm mộng, Lâm Ngọc mãi luôn chờ đợi Mộ Thần và Diệp Thạch chết trong Vùng Cấm, như vậy Lâm Tạ sẽ không còn có thể kiêu ngạo.

Hiện giờ bí cảnh mở, Mộ Thần và Diệp Thạch chẳng những đi ra, tu vi rất cao, còn mang ra một đám lão quái vật.

Nghe nói những lão quái vật ra từ bí cảnh đều mang ơn Mộ Thần.

Trong khoảng thời gian này, cánh cửa Bạch gia cũng sắp cũng bị đạp phá, người tặng lễ có vô số kể.

“Biếtgì chưa?Thất thiếuLâm TạcủaLâm gia mang thai.” Một vị tu luyện giả thần thần bí bí nói.

“Phúc khíthật tốt!”Một tu luyện giả khác nói.

https://thuviensach.vn

“Đúng thế. Mà phải nói làThất thiếucủaLâm gia nửa đời trước mệnh đồquá xấu, nhưng hiện giờ thật sự là quý không thể nói!”

“Mộ Thần không để ý phụ thâncưới kế mẫu phụ?”

“Ngươi không biếtà, sinh mẫucủaMộ Thần chết sớm, hắnlạilà hiếu tử, không đành lòng nhìn phụ thân cô độc sống quãng đời còn lại,nênđối với hôn sựcủaphụ thân,hắn vui như mở cờ, khôngcó chútphản đốinào, đốixử

với Thất thiếu cũng không tồi.”

“Thất thiếu thật sự là gặp may!”

“Chứ còn gì.Tuy nhiênThất thiếu mệnh tốt, nhưng Mộ Thần không có bởi vì Lâm Tạmàđối xử khácbiệt vớiLâm gia.”

“Trồng nhân gì thì được quả đó.Lâm gia đốivớiLâm Tạ không tốt, Lâm Tạ tấtnhiên cũng không cần chiếu cố Lâm gia.”

Lâm Tạ mang thai! Lâm Ngọc cảm thấy đau tim, thật muốn ói ra một búng máu.

Lâm Tạ mang thai, nếu sinh ra thì đó chính là đệ đệ muội muội của Mộ Thần. Nghe nói Mộ Thần đối với người của mình đều không tồi, có đứa bé này, Lâm Tạ có thể xem như mẫu bằng tử quý, địa vị càng là vững như

núi Thái Sơn.

…

Bạch gia.

“Phụ thân.” Mộ Thần gọi Mộ Viễn Phong một tiếng.

Mộ Viễn Phong nhìn thấy Mộ Thần, lập tức đứng lên, “Ngươi đã đến rồi!”

https://thuviensach.vn

Mộ Viễn Phong cười nói, “Mấy bữa nayngười tớitặng lễ nhiềuquá…

Thật sựlà quánhiều.”

Mộ Viễn Phong cười khổ, nghĩ thầm trên đời này người sẽ bởi vì thu lễ quá nhiều mà đau đầu chỉ sợ không nhiều lắm, mà hắn vừa vặn là một người trong đó.

Mộ Thần cười: “Không sao, nếu người ta đưathìphụ thancứthu đi.”

Mộ Viễn Phong cười khổ nói: “Những thứ kia quá quý.” Bắt người tay ngắn.

Mộ Thần không để bụng: “Cũng khôngquý lắm đâu.”

Mộ Viễn Phong cười, nói: “Đó là vớinhãn giớihiện tạicủa ngươi…”

Chỉ sợ hiện tại có rất ít đồ vật có thể vào mắt nhi tử nhà mình.

“Phụ thân, ta nghe nói mẫu phụ mang thai.” Mộ Thần nói.

Vẻ mặt Mộ Viễn Phong nhất thời quẫn bách, trong quẫn bách lại mang theo vài phần vui sướng, “Đúng vậy!”

“Xem ra ta lập tứcsẽ có thêmđệ đệ muội muội.Phụ thân nênđể

dànhchút gia sản cho đệ đệcướilão bà, hoặc là chomuội muội làm đồ cưới.”

Mộ Thần nghiêng đầu nói.

“Ngươiđó! Nóigì vậy!” Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hài tử

còn chưa có sinh ra đâu, Mộ Thần nghĩ quá xa rồi.

… …

Bạch Thần Tinh từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Thần. Mộ Thần nhìn Bạch Thần Tinh, hỏi: “Nhạc phụ, ngài nhìn ta như vậy làm gì?”

https://thuviensach.vn

“Nghe nóimấy vịlão tổ Bạch gia đều làdongươi cứu?” Vẻ mặt Bạch Thần Tinh cổ quái.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Thần Tinh đánh giá Mộ Thần, “Đầu óccủa ngươiđến cùng thìlớn lên thế nào vậy?!”

“Thì cứ bình thường thôi.” Mộ Thần nói.

Bạch Thần Tinh bất đắc dĩ thở ra một hơi: “Trường Giang sóng sauxôsóng trước! Lão tổ tông đối với ngươi khen không dứt miệngđấy!”

“Lão tổ tông quákhen rồi.” Mộ Thần thản nhiên nói.

“Ngao ngao ngao…” Âm thanh ầm ĩ chợt truyền tới.

Bạch Thần Tinh dùng linh hồn lực đảo ra ngoài, trên trán nhất thời có ba cái hắc tuyến.

Đại Bảo Tiểu Bảo bị Diệp Thạch dùng nguyên khí vứt lên không trung, sau đó để rơi tự do, lúc sắp rơi xuống thì lần thứ hai bị Diệp Thạch dùng nguyên lực đưa lên cao.

“Thảycao cao!Thảycao cao…” Đại Bảo ngao ngao kêu.

“Cao cao, cao cao!” Tiểu Bảo kích động kêu.

“Bay bay bay, bay bay bay.” Đại Bảo huy động tay chân, ở trên bầu trời làm ra các loại động tác quái dị.

Bạch Thần Tinh đau đầu đỡ trán. Mộ Thần tài hoa tuyệt thế, nhưng nhi tử nhà mình lại gây cản trở như vậy. Chỉ số thông minh của Đại Bảo Tiểu Bảo thật là làm người ta ưu sầu!

https://thuviensach.vn

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch cùng hai đứa con trai, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười.

“Diên Tinh thật sựquáhồ nháo!Đại Bảo Tiểu Bảo là hài tử,khôngphảilà đồ chơi!” Bạch Thần Tinh giận dữ nói.

Mộ Thần cười nói: “Khôngsao, Đại Bảo Tiểu Bảo da dày,dù córơi xuống cũng sẽ khôngbị sao.” Mộ Thần biết hai hài tử này nhà mình xương cứng như thiết cốt, bởi thế không hề lo lắng.

Bạch Thần Tinh: “…” Ai nói nhi tử của hắn có vận khí tốt, nhi tử của hắn có vận khí vô cùng tốt mới đúng!

“Nhạc phụ, ta nghe nói Trung Châuvànước ngoàiđã córất nhiều thôngđạo nốiliềnvớinhau?” Mộ Thần nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Khôngsai.”

Mộ Thần nhíu mày, vuốt ve ngón tay: “Phải tìm một cơ hộirồitiếp nhậnmấy vịsư phụ đếnthôi.”

Bạch Thần Tinh nhẹ hít một hơi: “Tađãphái người đi qua nước ngoài,mấy vịsư phụcủangươi đãrời đi, cũng không biết chạy đi đâu.”

Trần Đạt ngược lại đã nhận đến, hiện tại ở Bạch gia làm quản sự.

Năm đó thân thể Trần Đạt có bệnh cũ, giờ đã sớm được Mộ Thần dùng đan dược chữa khỏi, tu vi cũng đến võ hoàng.

Bạch Thần Tinh cùng Khúc Tâm Dương đều thực cảm kích và tôn trọng Trần Đạt. Trần Đạt tuy rằng tu vi ở Bạch gia cũng không cao, nhưng địa vị lại không thấp.

“Không biết sư phụ thế nào, có phảiđãđến Trung Châu hay không.”

Mộ Thần nói.

https://thuviensach.vn

“Ngươi lo lắng?” Bạch Thần Tinh hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!”

Năm đó Diệp Thạch tới Trung Châu, thiếu chút nữa bị người Bạch gia xử lý. Khúc Khôn cũng kém chút đưa mạng trên tay người Bạch gia. Về

Mộ Viễn Phong thì lại có những người không thức thời của Lâm gia tìm tra.

Vì thế Mộ Thần không biết, nếu Hùng Uy tới Trung Châu sẽ gặp phải những gì.

“Ngươi không cần quá lo lắng.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần khó hiểu: “Vìsao?”

“Hai lão quái vật Mệnh Tộc đều hao hết vận số, chếttrongVùng Cấm, còn lại đềurời đi trong im lặng.Cây đổ bầy khỉ tan, hiện tại hẳn làsẽkhông cóai vô duyên vô cớ tìm tra.”

“Sư phụ ngươi dầu gì cũng là võ hoàng,vẫn phải cónăng lực tự bảo vệ

mình.Với lại từ khi Lâm Tạ thành bạn lữcủaphụ thân ngươi, Trung Châuliềnbắt đầu lưu hành làm người tốt chuyện tốt.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần khó hiểu nhìn Bạch Thần Tinh: “Người tốt chuyện tốt?”

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Phải!”

Lâm Tạ giúp Mộ Viễn Phong một phen, liền thành thê tử của Mộ Viễn Phong, trở thành tiêu bản ‘chim sẻ biến phượng hoàng’ thành công nhất.

Hiện tại rất nhiều người đều nằm mơ rằng gặp được người có quan hệ

chặt chẽ với Mộ Thần tới từ nước ngoài, để dễ mượn chuyện này một bước lên trời, kết bạn được với Mộ Thần.

Mộ Thần chỉ có một phụ thân, nhưng Mộ Thần không có khả năng chỉ

có một người thân là Mộ Viễn Phong! Trong lúc nhất thời, bảy đại cô bát https://thuviensach.vn

đại di, ca ca, tỷ tỷ, muội muội của Mộ Thần sôi nổi gặt hái…

Hiện tại thân phận Mộ Thần rất xuất chúng, lại có vết xe đổ của Mộ

Viễn Phong, khiến rất nhiều thế lực đều ôm thái độ thà tin là có, chứ đừng không tin.

“Hiện tại Trung Châucórất nhiều kẻ lừa đảo, giả mạo huynh đệ tỷ

muội,tẩu tử thúc thúc, sư phụ sư huynhcủa ngươi!Trừnhững ngườidiễn xuất quá kémthì bình thườngđềusốngkhông tồi… Ta nghĩ nếu như sư phụ của ngươi bại lộ thân phận, hẳn là sẽđượclễ ngộ.” Bạch Thần Tinh nói.

Mộ Thần vô cùng ngoài ý muốn trừng lớn mắt, một lúc lâu mới gật đầu, sắc mặt có chút vặn vẹo: “Như thế cũng tốt.”

Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần: “Ngươi kế tiếp có tính toán gì không?”

Mộ Thần do dự một chút mới nói: “Ta tính đi ngũtháp Trung Châu nhìn một cái.” Chỗ tốt của năm tòa phân tháp Mộ Thần đã thấy được, vậy nên năm tòa tổng tháp lợi hại cỡ nào, không nghĩ cũng biết.

Bạch Thần Tinh gật đầu; “Cũng tốt, ngươicũngquen thuộcrồi,chuyện ra taythu phục cũng không cần phải gấp gáp, ngươi còn trẻ, cách tuổi ba mươivẫn rấtxa.”

Mộ Thần gật đầu: “Ta biết.”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

388. Chương 388

Một đoàn xe ở Minh thành.

Một lão giả hắc y vuốt râu mép, sâu không lường được nói: “Đồ đệ

Mộ Thần của taấy à,đóchínhlà thiên thần hạ phàm! Nhớ năm đólúchắnởhọc viện Thánh Tinh chúng ta thí nghiệm tư chất, thạch trụ thí nghiệm tư

chấtkialập tức liền náttan!”

“Lúc ấy thật sự là rầm rộ kinh người, muôn hình vạn trạng! Khi đó tất cả đệ tử thí nghiệm tư chất đều sợ ngây người.”

“Ta,viện trưởng học viện Thánh Tinh—— Liên Thành Không, lúcđấy liềnthuhắnlàm quan môn đệ tử.”

“Rất nhanh ta liền phát hiện, tiểu tử Mộ Thần này không phải vật trong ao! Tachọnracho hắnnămvịđại sư luyện đan, luyện khí, chế phù, minh văn, phù chú, dốc lòng giáo dục hắnhọcthuật.”

“Tài hoacủaMộ Thầntrênnăm môn học thuật quá kinh người, rất nhanh liền trò giỏi hơn thầy,các đạisưđều không bằng hắn.”

“Tuyệt thế thiên tài,chính làngườibìnhthườngkhôngthể sánh bằng!”

…

“Đại sư thật lợi hại!Không ngờ ngài lạicó thể dạyranhân tàinhưMộ

Thần.” Một thiếu nữ đầy sùng bái nhìn “Liên Thành Không”.

https://thuviensach.vn

“Liên Thành Không” vuốt râu mép, tràn đầy kiêu ngạo nói: “Ta cả đời này,chuyện ta cảm thấythành côngnhấtchính là dạy dỗra được mộtđồ đệnhư

Mộ Thần.Có đồ như thế,tathật sự là chết cũng không tiếc.”

“Đại sư,vậyngài có thểdẫntađi gặpMộ Thầnkhông?” Thiếu nữ hỏi.

“Đương nhiên có thể, tiểu thư huệ chất lan tâm, tuổi còn nhỏ đã là luyện dược sư lục cấp, nếu gặp gỡ đồ đệ của ta, tasẽ thử bảohắn chỉ điểm ngươi một chút.” “Liên Thành Không” nghiêm trang nói.

Thiếu nữ kích động vẻ mặt ửng đỏ, “Cóđạisưtrợ giúp, tiểu nữ tử

tấtsẽkhông quênândìu dắt lần nàycủađại sư.”

… …

“Uy, quỷgì vậy?Ta cũng không biếtthì ra sư phụMộ ThầnlàLiên Thành Khôngđấy, vậy ngươi làtừ đâu ra?” Cơ Phi Diễm cười như không cười truyền âm với Hùng Uy.

“Thúi lắm!Đồ đệ ta tân tân khổ khổ dạy dỗra có liên quan gì tớiviệntrưởng!” Hùng Uy đen mặt nói.

“Ta cũng không biếtviệntrưởnglại códạng này.” Kinh Sí Diễm tức giận nhìn lão giả đang chậm rãi kể lể kia, “Chết cũng không tiếc?Tênngu ngốc này thậtmuốnchếtrồi.”

“LúcMộ Thần thí nghiệm tư chấtcólợi hại như vậysao?Gì màdị tượng kinh người?” Cơ Phi Diễm tò mò truyền âm hỏi.

“Làm sao có thể!Đồ đệ của ta mới lợi hạicơ.Lúc ấy Trang Du, Diệp Thạch, Lam Nhược Phong, Mộ Thầncùng lúcthí nghiệm tư chất, Mộ Thần biểu hiện kém cỏi nhất, đồ đệ của ta biểu hiện tốt nhất!” Kinh Sí Diễm đắc ý dào dạt truyền âm.

https://thuviensach.vn

“Đồ đệ của ngươi tư chất tốtthìcó ích lợi gì, tư chất không thể đại biểu hết thảy, đồ đệ của ta mới lợi hại đây nè.” Hùng Uy đắc ý nói.

Kinh Sí Diễm cười cười: “Năm đó nếu khôngnhờ cóDiệp Thạch, nói không chừng Mộ Thần căn bản khôngvào đượchọc viện.” Lúc ấy bốn người tham gia thí nghiệm, chỉ có mình Mộ Thần tư chất kém nhất, không được trưởng lão học viện thu làm đồ đệ, sau đó lại bị Lam Nhược Phong ngáng chân, thiếu chút nữa ngay cả thí nghiệm cũng không thông qua.

Hùng Uy khẽ hừ một tiếng, truyền âm nói: “Đồ đệ của ta khôngvào đượchọc việnthìcũng sẽ có đường rakhác.”

Năm đó bởi vì tu vi Mộ Thần tiến cảnh nhanh chóng, nên bị hoài nghi thí nghiệm tư chất sai lầm, sau đó thí nghiệm lại, quả nhiên tư chất sai lầm.

Người nào trong học viện đều cho rằng là do dụng cụ thí nghiệm có vấn đề, lúc trước Hùng Uy cũng cảm thấy dụng cụ có vấn đề, hiện tại nhớ

tới, cp thể không phải là do dụng cụ xảy ra vấn đề.

Thứ mà Mộ Thần xuất sắc nhất, cho tới bây giờ không phải là tư chất của hắn, mà là tài trí của hắn.

Mộ Thần có lẽ đã sử dụng thủ đoạn nào đó đề cao tư chất của mình, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống trước sau thí nghiệm ra tư chất khác nhau.

Cơ Phi Diễm đánh giá vị Điền gia tiểu thư kia, đầy khinh thường nói:

“Người ở Trung Châu nàyđều là ngu ngốc sao?Chỉtùy tiện lừa dối một chútlà tin tớivậy sao?”

“Ai màbiết,chắc ngườiTrung Châu đềungốcđi.” Hùng Uy có chút bực mình nói.

https://thuviensach.vn

Kỳ thật lúc trước Hùng Uy cũng nói với người khác rằng hắn là sư phụ

của Mộ Thần, kết quả người khác còn mắng hắn không chuyên nghiệp, một chút khí độ cũng không có, người thì mập như heo còn muốn giả mạo sư

phụ của Mộ Thần, thật khiến người ta cười đến rụng răng.

Cơ Phi Diễm ngại hắn dọa người, kêu hắn đừng nói lung tung.

Thấy khỏa đại thụ Mộ Thần này không thể dùng, đám người Hùng Uy chỉ có thể làm tiểu hộ vệ cho thương đội, kiếm chút nguyên thạch.

Cơ Phi Diễm đầy vui sướng khi người gặp họa nhìn Hùng Uy: “Nghĩ

lại một chút đi, người tachỉ nóimấylờiđãcó thể thuận lợi lừa ăn lừa uống lừa mỹ nữ,còn mộtvịsư phụ hàng thật giá thậtcủaMộ Thầnnhư ngươilại chỉ có thể bị ngườita coithành kẻ lừa đảo.”

Hùng Uy: “…”

Kinh Sí Diễm cười cười, trấn an nói: “Tẩu tử,chuyệnnày thuyết minhrằngHùng huynh là mộtngườirấtthànhthật nha!”

Cơ Phi Diễm đầy bất đắc dĩ: “Ngươithậtngốc.Bị ngườicoithành kẻ lừa đảo, chỉ có thể thuyết minhrằnghắnngốc, không thể nóilàhắn thành thật được.”

Kinh Sí Diễm: “…”

Hùng Uy: “…”

“Thương đội thủ lĩnhlạilà một cái nha đầu ngốc, nha đầu kia sắpbịngườitalừa sạch sẽ rồi.” Hùng Uy thương hại nhìn Điền Oánh Oánh.

Cơ Phi Diễm bĩu môi nói: “Nha đầungười ta vội vàng bị lừathìngươi gấp cái gì? Tathấynha đầu kiarấtthích thúcơ mà.”

Hùng Uy gật đầu: “Cũngphải! Nha đầu kia đãsắpcao hứng điên rồi.”

https://thuviensach.vn

Chậc chậc, nha đầu ở Trung Châu có đầu óc thật đơn giản.

Nhưng Trung Châu cũng không chỉ có nha đầu kia đầu óc đơn giản.

Nghe nói lúc Diệp Thạch đến Trung Châu, thiếu chút nữa y đã bị huynh đệ

của phụ thân làm thịt. Lúc Khúc Khôn đến Trung Châu lại bị người Bạch gia vây công. Vận khí Mộ Viễn Phong hơi tốt một chút, không bị gì trong tay người nhà, nhưng lại bị người ta xem thành kẻ cắp, may mà nhân họa đắc phúc, còn lấy được một lão bà xinh đẹp.

“Nhìn bộ dáng này, nha đầu kiacókhả nănglà xem tiểu thuyết màlớn lên.” Kinh Sí Diễm buồn cười nói.

Cơ Phi Diễm lắc đầu: “Nha đầu ngốc.” Muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng làm gì dễ như vậy!

…

“Triệu quản sự, chúng ta cònphải chờbao lâumới tớiđịa giới Bạch gia?” Điền Oánh Oánh không thể chờ đợi được hỏi.

“Đại khái còn cần một tháng.” Triệu quản sự nói.

Điền Oánh Oánh nhíu mày: “Lâu như vậysao?Không thể nhanh hơnsao?”

“Đúng vậy,Triệu quản sự, ta đã lâuchưagặp đượcđồ đệ của ta, cũng không biết hắn hiện giờ như thế nào.” “Liên Thành Không” vẻ mặt vội vàng, chờ đợi nói.

Hùng Uy nhìn “Liên Thành Không”, đầy châm chọc truyền âm,

“Người nàyvậy mà lạivội vã đi gặp Mộ Thần, vội vàng đi chịu chếtà?

Thậtđúng làngốc.”

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm liếc mắt xem thường: “Họcngười ta chút đi, nhìn người takìa, sovớingươi giốngbiết bao nhiêu! Ngươithìsao, rõ ràng là thật, lạibị

coi làlừa đảo.”

Hùng Uy: “…” Hắn giống lừa đảo thì sao, dù sao hắn cũng là thật!

“Thời gian không còn sớm, tiểu thư, chúng tađitìm trước một chỗ nghỉ

ngơi đi.” Triệu quản sự nói.

Điền Oánh Oánh tuy rằng vội vã mang “sư phụ của Mộ Thần” đi gặp Mộ Thần, nhưng nàng cũng không dám để “sư phụ của Mộ Thần” cùng xa mã mệt nhọc. Điền Oánh Oánh lúc này liền quyết định trước tiên vào thành nghỉ ngơi.

… …

Đám người Điền Oánh Oánh vừa vào thành liền phát hiện không khí trong thành vô cùng náo nhiệt.

“Mộ đại sư thật trẻ!”

“Đúng thế, thật sự là quá trẻ tuổi.”

“Khí độkia củaMộ thiếu thật sự là không người có thể sobằng.”

“Bạch thiếu cũng theo tới, còn có hai hài tử.Hài tửcủaMộ thiếu cùngBạch thiếu cũng khôngphảivật trong ao!”

…

Điền Oánh Oánh cản lại một thanh niên hỏi; “Hai vị đạo hữu, các ngươi đang nóitớiMộ Thần Mộ đại sư?”

“Đúng vậy! Mộ đại sưtớiMinhVănTháp! Lúctrướckhông có chúttin tứcnào, đột nhiên liền tới.Tiểu thư, ngươi tới thực xảo,nếuvận khí tốt, ngươi https://thuviensach.vn

còn có thể nhìn thấy Mộ Thầnđạisư đâu.” Một tu luyện giả nói.

Điền Oánh Oánh hưng phấn nói: “Trongthương độichúng ta có sư

phụcủaMộ đại sư!”

Hai vị tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt một vị tu luyện giả có chút vặn vẹo nói: “Không dối gạt tiểu thư,trongthành nàycókhông ít sư phụ, huynh đệ, tỷ tỷ, muội muội, sư huynh, sư đệcủaMộ Thần,nhưng nhữngngười nàysau khiMộ thiếuvàBạch thiếu đột nhiên hiện thânthìtất cả

đều chạy trối chết.”

Điền Oánh Oánh trong lòng giận dữ, miễn cưỡng cười nói:

“Liênviệntrưởng sẽ không.”

Điền Oánh Oánh quay đầu nhìn “Liên Thành Không”, lại phát hiện, một “Liên Thành Không”nhất quán thong dong giờ phút này sắc mặt lại có chút mất tự nhiên, tay chân có chút cứng ngắc.

Trong lòng Điền Oánh Oánh nhất thời càng thêm bất an, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần.

“Liên tiền bối, ngài không sao chứ?” Điền Oánh Oánh đầy thân thiết nhìn “Liên Thành Không”.

“Liên Thành Không” cứng ngắc cười: “Không có gì, ta chỉ làhơingoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh vậyđãgặpđượcđồ đệ.”

Cơ Phi Diễm đánh giá “Liên Thành Không”, trong mắt hiện lên vẻ

trêu tức, “Chậc chậc,tênlừa đảonàytâm tính thực tốt.” Đã tới lúc này còn không có sợ tới mức chạy trối chết.

Con đường cái nguyên bản ồn ào lại bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

https://thuviensach.vn

Cơ Phi Diễm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Mộ Thần cùng Diệp Thạch xa xa đi tới, bên cạnh hai người còn có hai tiểu bất điểm đi theo.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch ở phía trước, hai tiểu bất điểm thì ở phía sau.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Mộ Thần cùng Diệp Thạch.

Điền Oánh Oánh nhìn “Liên Thành Không”, nhỏ giọng nói: “Tiền bối, đồ đệ của ngài đến.”

Vị nam tử vẫn luôn giả tiên phong đạo cốt giờ phút này đã mặt đỏ tai hồng, hai chân như nhũn ra. Giờ còn nghi ngờ gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Oánh Oánh liền trắng bệch, hiện lên vài phần xấu hổ và giận dữ.

Tên lừa đảo!

“Nha đầu ngốchìnhnhưđãbiếtlàbị lừa.” Cơ Phi Diễm chớp chớp mắt nói.

“Đềuđãlúc nàymàcòn không biếtthìcũng quá ngốc.” Hùng Uy bất đắc dĩ nói.

Hai thân ảnh từ xa tới gần, ánh mắt Diệp Thạch đảo qua người trong thương đội, nhìn thấy vài người đứng trong thương đội, không khỏi vui vẻ

hô, “Sư phụ!”

Điền Oánh Oánh nhìn thấy biểu hiện của “Liên Thành Không”, nhất thời mất hết can đảm, nhưng giờ phút này nghe được tiếng kêu của Diệp Thạch, Điền Oánh Oánh nhất thời tâm như tro tàn lại cháy.

Điền Oánh Oánh thầm nghĩ, bộ dạng mặt đỏ tai hồng, chột dạ hụt hơi này của “Liên Thành Không” chẳng lẽ là kích động?

https://thuviensach.vn

“Liên Thành Không” nghe được tiếng Bạch Diên Tinh gọi, nhất thời cũng sửng sốt. “Liên Thành Không” thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Diên Tinh sẽ hướng về phía hắn gọi “Sư phụ”.

“Liên Thành Không” tâm tư chuyển nhanh, thầm nghĩ, chẳng lẽ Bạch Diên Tinh này cũng là hàng giả?

“Đi mòn giày sắt chẳng thấy đâu, được tới lại chẳng mất công phu.Sư

phụ, đồ đệ cuối cùng lại gặp được ngài.” Mộ Thần nhìn Hùng Uy trong thương đội, cong khóe miệng cười nói.

Điền Oánh Oánh tâm tình kích động không thôi, hai mắt tha thiết nhìn

“Liên Thành Không.”

“Liên Thành Không” tâm tình bất ổn, trong lòng hiện lên ngàn vạn con thảo nê mã. Bởi chưa từng nghĩ tới loại trường hợp này, “Liên Thành Không” nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Điền Oánh Oánh muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy ba người trong thương đội bước ra.

“Mộ Thần, ngươi càng ngày càngsoái rồi.” Cơ Phi Diễm mỉm cười nói.

“Sư phụ, sư bá, Cơ tiền bối, các ngàilàmhộ vệchothương độisao?Sao các ngài không đến tìm ta cùng Mộ Thần?” Diệp Thạch kì lạ hỏi.

Theo y biết, làm hộ vệ cho thương đội thực vất vả, còn không được bao nhiêu nguyên thạch.

Cơ Phi Diễm cười nói: “Này đều phải trách sư bácủangươi,bộ dạng nhưmột kẻ lừa đảo, cònngốc nữa.Hắn nóivới người tahắn là sư phụcủaMộ

Thần, thiếu chút nữađã bịngườitađánhmột trận.Không cócách nào, ta https://thuviensach.vn

chỉđànhđi theo hắn làm hộ vệ, vừa lúc, trong đội ngũ này còn cómột vị“sư

phụcủaMộ Thần”, ta cho sư bácủangươi đi theo họcmột chút.”

Diệp Thạch: “…”

Mộ Thần: “…”

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

389. Chương 389

Điền Oánh Oánh không dám tin nhìn ba người hộ vệ kia, con mắt trợn tròn, sắc mặt xanh trắng.

Tâm tư Điền Oánh Oánh toàn tốn ở trên người “Liên Thành Không”, còn mấy hộ vệ trong đội, nàng căn bản không lưu ý tới.

Hai vị tu luyện giả đáp lời cùng Điền Oánh Oánh cũng ngây ngẩn cả

người. Hai người đoán được vị sư phụ mà Điền Oánh Oánh nói tới là hàng giả, lại không nghĩ rằng hàng thật lại thật sự cũng ở trong đội ngũ. Trong ánh mắt mấy tu luyện giả nhìn Điền Oánh Oánh đều lộ ra vẻ thương hại.

Nha đầu kia thật đủ bi thảm, sư phụ thật của Mộ Thần, sư phụ của Bạch Diên Tinh, sư mẫu của Mộ Thần đều ở trong đội ngũ, nàng lại chỉ biết xum xoe đối với một cái hàng giả.

“Sư phụ, ngươi đi theo ta thôi.Ta muốn từ Bạch gia tách ra.Sư phụ có bằng lòngtớiphủta làmquản sự, thay ta quản lý một chútngườikhông nên thân?” Mộ Thần đi đến trước mặt Hùng Uy cung kính hỏi.

Hùng Uy gật đầu: “Tấtnhiênlà được! NgươiởTrung Châu thành lập phủ đệcủamình?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy!”

https://thuviensach.vn

Bạch gia đối với hắn không thể nói là không tốt, nhưng dù sao đó cũng là Bạch gia, Mộ Thần hắn cũng không thể mãi sinh hoạt ăn nhờ ở đậu như

vậy!

Huống chi, phụ thân của hắn cùng mẫu phụ luôn ở Bạch gia cũng không được!

Đám người Hùng Uy cùng thương đội chỉ là quan hệ thuê mướn, song phương không có gì giao tình, thế nên đám người Hùng Uy đi vô cùng lưu loát.

Điền Oánh Oánh muốn giữ lại, nhưng đám người Hùng Uy cùng nàng chỉ đơn giản là quan hệ thuê mướn lâm thời, song phương căn bản là chưa nói tới cái gì giao tình.

Còn “Liên Thành Không” kia vừa gặp gỡ Mộ Thần và Diệp Thạch thì liền dọa đến chân mềm nhũn. Phải biết là hắn cùng sư phụ thật của Mộ

Thần từng đồng hành một đường!

Điền Oánh Oánh không bắt được quan hệ với Mộ Thần, dưới cơn tức giận liền đánh tên lừa đảo “Liên Thành Không” gần chết.

Bởi vì chuyện ô long này, thương đội của Điền Oánh Oánh liền trở

thành tiêu điểm cho mọi người đàm luận.

Trong lúc nhất thời, chuyện sư phụ thật của Mộ Thần trà trộn trong một cái thương đội làm hộ vệ, cùng một tên sư phụ giả của Mộ Thần cùng ăn cùng ở một tháng, biến thành trò cười cho mọi người trà dư tửu hậu.

“Đồ đệ, ngươi hiện tạithậtphát đạt, nghe nói hiện tạingười giàunhất Trung Châu chính là ngươi.” Hùng Uy nói.

Mộ Thần cười nói: “Sư phụ quá khen, tacăn cơ ít, khôngso bằngnhững gia tộc nội tình thâm hậukhác.”

https://thuviensach.vn

Hùng Uy không cho là đúng: “Đồ đệ, ngươi quá khiêm nhường.Tên kia nóilúcngươi sinh ra,trên trời hiện lênNgũ Sắc Tường Vân,miệngngậmvàng ngọc, trời sinh dị tượng, làĐạiLa thần tiên chuyển thế, vừa thấy chính là mệnhđại phú đại quý…”

Mộ Thần: “…” Đây là cái quỷ gì?!

“Sư phụ,vậy tênlừa đảokia cónói làm sao tavớiMộ Thần biếtnhau không?” Diệp Thạch tò mò hỏi Kinh Sí Diễm.

Kinh Sí Diễm run run khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Hắn nóilúcdòxétbí cảnh, Mộ Thần bị một con rắn độccắn,mắt bị mù, còn trúng độc.Khi đóngươi ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, gạo nấu thành cơm, sau đó vẫn luôn gắn bó làm bạn.”

Diệp Thạch: “…”

Diệp Thạch nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này giận dữ,

“Tênngu ngốckiacó ý gì! Mộ Thần nhất địnhphảimắt bị mùmớicoi trọng tahả?”

Rõ ràng lúc trước khi nhận thức nhau, là Mộ Thần theo đuổi mình trước mà!

Lúc ấy ánh mắt Mộ Thần rất tốt, tuy rằng y cũng không rõ vì sao Mộ

Thần sẽ coi trọng y, nhưng mà Mộ Thần quả thật coi trọng y!

Kinh Sí Diễm: “…”

“Sớm biếtvậy nênđánhhắnmột trận đã.” Diệp Thạch rầu rĩ siết chặt tay.

Đại Bảo quơ đôi tay nhỏ thịt hồ hồ, kích động nói: “Tráibaquyền,phải baquyền.”

Tiểu Bảo hoa chân múa tay vui sướng kêu: “Hừ hừ ha ha.”

https://thuviensach.vn

Mộ Thần: “…”

“Đồ đệ, ta nghe nóingươiđãlàvõ thánhcửu tinh?” Hùng Uy nói.

Mộ Thần gật đầu: “Vâng.”

Trước kia Mộ Thần che che lấp lấp tu vi của mình là bởi vì thực lực không đủ, sợ bị người khác kiêng kị. Nhưng hiện giờ thực lực Mộ Thần đã đạt tới võ thánh cửu tinh, ở Trung Châu không người địch thủ, tất nhiên cũng không cần phải lo rằng thực lực quá mạnh mẽ sẽ làm cho người khác cố kỵ.

Hùng Uy nhìn Mộ Thần, nhịn không được mà nói: “Đồ đệ, ngươi thật giỏi.” Hùng Uy cười khổ, mấy năm trước ở nước ngoài chỉ là võ tông, kết quả vừa mới qua bao nhiêu năm, Mộ Thần đã là một võ thánh.

“Đâu có.” Mộ Thần cười.

Hùng Uy nói: “Đồ đệ, hiện tại ngươi nuôi sống không ít kẻ lừa đảonha!”

Mộ Thần: “…” Đây cũng không phải là chuyện hắn nguyện ý! Nhưng mà người Trung Châu quả thật đầu óc đều rất đơn giản.

“Các ngươi sao lại đến nơi này?” Hùng Uy hỏi.

Diệp Thạch đáp: “Mộ Thần muốn thu phục ngũtháp Trung Châu, ta cùng hắn đến xem.”

Hùng Uy vuốt cằm nói: “Ngũtháp Trung Châuà?Nghe nói đó là thứ

tốt.”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng là thứ tốt, nhưngmàngũtháp hợp nhất mới là thứ tốt chân chính.”

https://thuviensach.vn

Ngũ tháp Trung Châu bởi vì trải qua năm tháng dài lâu nên đã có chút tổn hại, hắn phải tu bổ một chút rồi mới thu phục được.

“Mộ Thần, ngươicứnhư vậy đoạt đồcủangũ thápsao?” Hùng Uy nói.

Năm tòa Linh Tháp ở Trung Châu đồng dạng đại biểu năm cỗ thế lực bất đồng. Mộ Thần muốn thu phục năm tòa Linh Tháp, tất nhiên sẽ đắc tội với không ít người.

“Khôngsao, những giá áo túi cơmđókhông phải là đối thủcủaMộ

Thần.” Diệp Thạch bâng quơ nói.

Mộ Thần nhún vai nói: “Kỳ thật rất nhiều tác dụngcủangũtháp đềuđãthoái hóa,nói trắng ra thìý nghĩa tượng trưngcủanăm tháp cànglớn hơn.Nếu nhưtathuận lợi thu phụcngũ tháp,tasẽ luyện chế một cái phỏng chế

Linh Tháp ra cho năm tháp.”

Hùng Uy gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

… …

Trung Châu, tân phủ Mộ gia.

Mộ Viễn Phong đối với việc đám người Hùng Uy đến đây rất vui sướng.

Người Bạch gia tuy rằng đối với Mộ Viễn Phong không tồi, nhưng trong xương người Bạch gia luôn có một loại khí tức cao cao tại thượng.

Tuy rằng người Bạch gia sẽ không ở trước mặt Mộ Viễn Phong tự cao tự đại, nhưng Mộ Viễn Phong vẫn luôn có chút không được tự nhiên.

Giờ phút này nhìn thấy cố nhân đến từ nước ngoài, Mộ Viễn Phong bỗng thấy tâm tình thư sướng.

https://thuviensach.vn

“Hùng huynh, các ngươi rốt cục đến rồi. Thần nhi tìm các ngươi đã lâu rồi, nhưng tìm tới đều là lừa đảo.” Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ lắc đầu bật cười nói.

Hùng Uy đầy cảm khái: “Dạo nàylừa đảothậtnhiều.”

Mộ Viễn Phong gật đầu: “Đúng vậy.À ta nghe nói trên đường ngươi gặpđượcmộttên‘sư phụcủaMộ Thần’?”

Hùng Uy gật đầu nói: “Đúng thế,tênkia nói chuyệncó thể lấy giả nói như thật.”

“Hắn nói Mộ Thần từnhỏthiên phú dị bẩm,nămtuổiđã có thểnắm taybóp nátkim thạch.” Hùng Uy nói.

Mộ Viễn Phong liếc mắt xem thường, nắm tay bóp nát kim thạch? Đó là Đại Bảo, Tiểu Bảo mới đúng! Con mình khi đó chỉ té ngã một cái đã khóc cả nửa ngày.

“Người nọ nói Mộ Thần từnhỏ rất được mọingười hoan nghênh, vạn chúng chú mục, nữ tử song nhi khôngaikhông thích.” Hùng Uy nói.

Mộ Viễn Phong cúi đầu xoa xoa mũi. Này thật sự là quá đề cao nhi tử

của hắn, nhi tử của hắn năm đó chính là bị Trang Du hung hăng cự tuyệt, có lẽ cũng là bởi vì vậy mới cố gắng phấn đấu.

“Khó khănchongươi, nghe nói ngươi cùngtênlừa đảokiađồng hành hơn hai mươingày, nghetớichuyện ma quỷ hơn hai mươingày.” Mộ Viễn Phong đồng tình nói.

Hùng Uy khoát tay áo: “Chuyện đókhông có gì,chỉ coi nhưlànghe chuyện cười thôi.” Chỉ là nghe tên ngu ngốc kia nói dối hết bài này đến bài khác, mà hắn lại không thể phản bác, lúc ấy nghẹn thật là có chút khó chịu, https://thuviensach.vn

“Ta nghe nói lúc trước lại có người động thủ trên đầu thái tuế, nói xấu ngươi…”

Mộ Viễn Phong cười: “Đều là chuyện quá khứ, cũng khôngcoi là gì.”

Hùng Uy gật đầu, vui vẻ nói: “Ta nghe nói ngươi nhân họa đắc phúc, cướiđược một vịtân phu nhân như hoa như ngọc.”

Mộ Viễn Phong cười ôn nhu: “Lâm Tạrấttốt.”

Hùng Uy nhìn bộ dáng cảm thấy mỹ mãn của Mộ Viễn Phong, nở nụ

cười.

“Hùng huynh, Cơ phu nhân đối với ngươivẫncòn ngoan ngoãn phục tùngsao?!” Mộ Viễn Phong hỏi.

Hùng Uy tiếng cười im bặt, Cơ Phi Diễm có lúc nào đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng? Hắn ngoan ngoãn phục tùng đối với Cơ Phi Diễm mới đúng.

…

Mộ Thần tốn hơn nửa năm đi tới năm tòa Linh Tháp Trung Châu, tiến hành nghiên cứu cùng chữa trị.

“Bắt đầu.”Bạch Thần Tinh nhìn Mộ Thần ở trung tâm tế đàn, nói.

Ở giữa năm tòa Linh Tháp có một tế đàn lâu năm ít tu sửa, hẳn là thần thuật sư năm đó lưu lại, Mộ Thần đang tiến hành chữa trị tế đàn.

Mộ Thần đứng ở trung tâm tế đàn, vầng sáng đủ mọi màu sắc từ trên người Mộ Thần chiếu ra, một tòa Linh Tháp hư ảnh tràn ngập khí tức thần thánh xoay vòng vòng trên đỉnh đầu Mộ Thần.

https://thuviensach.vn

Các tu luyện giả nguyên bản đang tu luyện trong năm tòa Linh Tháp Trung Châu lập tức bị bắn ra, năm tòa Linh Tháp đột ngột nhảy ra khỏi mặt đất, đồng thời bay tới tế đàn.

Trận Pháp Tháp.

“Ông nội,Trận Pháp Thápbay đi!” Hà Tĩnh Nguyệt chạy tới nói với Hà Hiền.

Hà Hiền nhẹ hít một hơi, nói: “Ta biết.Nên đithìlưu khôngđược.Chỉlà không nghĩ tới nhanh như vậyđãbay đi. Thôi thì cứbay đi đi.”

Hà Tĩnh Nguyệt thở dài.

Trận Pháp Tháp thật vất vảm mới nhận được một thiên tài —— Diệp Thạch, kết quả, đó lại là nhi tử Bạch Diên Tinh của Bạch Thần Tinh thuộc trận pháp thế gia Bạch gia.

Trận Pháp Tháp thật vất vả lại thu thêm một thiên tài —— Trần Mộc, kết quả, đó lại là song tế Mộ Thần của Bạch Thần Tinh thuộc trận pháp thế

gia Bạch gia.

Bây giờ, Trận Pháp Tháp, kiêu ngạo của trận doanh Trận Pháp Tháp đều đã bay đi, thật sự là…

Hà Hiền an ủi Hà Tĩnh Nguyệt: “Thôi, Tĩnh Nguyệt, Mộ Thầnđã nói là sẽluyện chế phỏng chế phẩm, ngươi không cần lo lắng.”

Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Ta biết.”

Hà Hiền nhìn sau khi Trận Pháp Tháp bay đi thì lưu lại mặt đất bằng phẳng, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ xui xẻo cũng không chỉ mình Trận Pháp Tháp của hắn. Đan Tháp, Luyện Khí Tháp, Minh Văn Tháp, Phù Tháp khẳng định cũng chạy không thoát tràng này.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần hiện giờ đã là võ thánh cửu tinh, là đệ nhất Trung Châu danh xứng với thực, hắn muốn cái gì, chẳng lẽ còn có ai đỡ nổi?

https://thuviensach.vn

XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM

XỨNG

Diệp Ức Lạc

www.dtv-ebook.com

390. Chương 390

Năm tòa Linh Tháp bay về phía Mộ Thần, Mộ Thần mở mắt, song đồng biến thành kim sắc, lưu quang tràn đầy màu sắc, rực rỡ loá mắt.

Năm tòa Linh Tháp hòa thành nhất thể, tiến vào thân thể Mộ Thần.

Thân thể Mộ Thần trong khoảnh khắc tuôn ra một trận kim quang, mấy chục cái linh mạch cao cấp trong giây lát đã bị Mộ Thần hấp thu không còn một mảnh.

Một cỗ uy áp khó nói thành lời từ trên người Mộ Thần hiện ra.

Đám người Bạch Thần Tinh nhất thời cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông.

Thiên địa nguyên khí cùng Mộ Thần hòa hợp nhất thể, Bạch Thần Tinh bỗng nhiên có loại cảm giác, Mộ Thần chính là trời, hắn chính là chúa tể nẵm trong tay sinh tử của mọi người.

Đại Bảo Tiểu Bảo bên người Diệp Thạch tu vi cọ cọ căng vọt, lưu loát tiến vào cảnh giới võ thánh nhất tinh.

Cảm nhận được nguyên lực dư thừa trong thân thể Đại Bảo, Tiểu Bảo, Bạch Thần Tinh nhịn không được mà trợn mắt.

Mộ Thần thành công tiến vào võ thần, huyết mạch của hắn bị kích hoạt. Đại Bảo, Tiểu Bảo thân là nhi tử của Mộ Thần, huyết mạch đồng dạng https://thuviensach.vn

cũng bị kích hoạt.

Một cây cột chẳng chống vững nổi nhà, nhưng trên lịch sử, mỗi một gia tộc khi xuất hiện một võ thần, gia tộc này trong khoảnh khắc có thể trờ

nên dị thường cường uy. Đây dựa vào không phải là một mình võ thần, mà chỉ cần một người trở thành võ thần, người trong gia tộc của người này đều có thể đi theo được lợi.

Nghe nói trong lịch sử có một vị sau khi trở thành võ thần thì liền cưới một đống tiểu thiếp, đẻ con nối dòng, truyền thừa Thần Huyết xuống.

Con của võ thần thường thì đều chính là võ thánh, huyết mạch cứ thế

kéo xuống, Thần Huyết sẽ từ từ trở nên loãng. Nếu gia tộc này lại có võ thần xuất hiện, huyết mạch sẽ lần nữa kích hoạt.

Bạch Thần Tinh nhìn Đại Bảo, Tiểu Bảo bên người Diệp Thạch, vừa vui mừng, đồng thời nhịn không được cũng có chút lo lắng.

Đại Bảo Tiểu Bảo vốn đã khó quản, hiện giờ trở thành võ thánh, sợ là càng khó quản thúc.

Xa xa ở trong phủ đệ của Mộ Thần, tu vi Mộ Viễn Phong bỗng nhiên tăng lên võ thánh, thẳng khiến đám người Bạch gia, Lăng gia phái tới bảo hộ Mộ Viễn Phong kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

… …

Trung Châu có người trở thành võ thần! Tin tức này ngay tức khắc truyền khắp thiên hạ.

“Ngươi kế thừa truyền thừacủavị thần thuật sư luyện chếNgũ Linh Tháp kia?” Bạch Thần Tinh hỏi.

https://thuviensach.vn

Mộ Thần gật đầu nói: “Vâng.Thăng cấp võ thầncần cóTiên Nguyên Khí, mà Tiên Nguyên KhíởTrung Châu trải qua lịch đại cường giả tiêu hao đã khôngcònbao nhiêu.Không chỉ như thế, vị tiền bối kiacònphát hiện, thôngđạogiữa thếgiới nàycủachúng ta cùng Tiên giới đã bị phong bế.”

“Thôngđạohai giới bị phong bế, Tiên Nguyên Khíkhông thểtruyền tống lại đây,như vậyTrung Châu tiếp quathêmmấy triệu nămnữasẽ

khôngcòntồn tạicủavõ thần.”

“Vậy ngươi…” Bạch Thần Tinh khó hiểu nhìn Mộ Thần.

“Vị tiền bối kia không đành lòng thấy thần lộcủaTrung Châubịđoạn tuyệt, đem một phần Tiên Nguyên Khí cuối cùng trữtrongNgũ Linh Tháp.Nếu cóai kế thừađượcngũ Linh Thápthì người đócó thểnhờNgũ Linh Thápmàthành thần.” Mộ Thần nói.

Bạch Thần Tinh gật đầu: “Thì ra là thế, vị tiền bối kia như thế nào?”

Mộ Thần nói: “Vị tiền bối kia đã từngcóý mở ra thôngđạogiữa Tiên giớicùngthếgiớinày, nhưngthất bại.Hắn để lại di mệnh,nếu đãkế thừaNgũ

Linh Thápthì phảinghĩ biện pháp thay hắn làm đượcchuyện đó.Mấy năm nay nguyên khíởTrung Châu càng ngày càng loãng,nguyên nhân rất lớncũng là bởi vì thôngđạo giữaTiên giớicùngthếgiớinàybị phong bế.”

Nếu như thông đạo vẫn luôn không mở, nguyên khí ở Trung Châu càng ngày càng loãng, linh thảo cửu cấp, linh thảo bát cấp cũng sẽ giảm bớt, có lẽ về sau sẽ không còn có võ thánh nữa, thậm chí là võ tôn.

Bạch Thần Tinh suy tư: “Mở ra thông đạohai giớicầntinh thông năm môn học thuật?”

Mộ Thần gật đầu, “Khôngsai.”

https://thuviensach.vn

“Khó trách muốn kế thừa Linh Tháp cầntinh thông năm môn học thuật, thì ra là thế.” Bạch Thần Tinh đã hiểu.

Mộ Thần gật đầu, “Vịthần thuật sưkiathủ đoạn thần quỷ, khôngphảilà ta có thể với tới.”

Bạch Thần Tinh hỏi Mộ Thần: “Người mạnh mẽ như thế cũngphảingã xuống.Vị tiền bối kia là vìđả thông thông đạoTiêngiới cùng một giới này mà chết sao? Nếu như làthế, vậy ngươi…”

Mộ Thần cười nói: “Vị thần thuật sư kia tiêu phí rất nhiều tâm lựctronghọc thuật.Tuy rằng thành thần, nhưng tố chất thân thể

cóhơikém,vớilại khihắn thành thần đãlàmấy vạn tuổi, thân thể cóhơibiến chất, cho nên mới có thể hao hết tâm huyết mà chếttrong lúcđả thông thông đạo hai giới.Nhạc phụ yên tâm, ta sẽ không xằng bậy.”

Bạch Thần Tinh thở ra một hơi: “Ngươi có chừng mựcthìtốt.”

… …

Tám năm sau.

Mộ Thần thành công mở ra thông đạo giữa Tiên giới cùng Trung Châu.

Trong khoảnh khắc, Trung Châu giống như thức tỉnh từ trong cơn ngủ

say. Nguyên bản mạch khoáng nguyên thạch khô kiệt từng chút xuất hiện nguyên thạch; nguyên bản khô cạn linh tuyền lập tức dũng mãnh chảy vào dòng nguyên khí nồng đậm; các nơi Linh Thảo Viên không ngừng sinh trưởng ra linh thảo cao cấp …

Theo Tiên Nguyên Khí dũng mãnh tràn vào, Trung Châu một mảnh vui sướng.

https://thuviensach.vn

“Mộ Thần!” Lăng Xuyên gọi một tiếng.

“Ông ngoại đếnrồi.” Mộ Thần tiến lên đón.

Lăng Xuyên cười nhìn Mộ Thần: “Lão tổ tông nóiđãcảm ứng được dự

triệu thành thần.”

Mộ Thần nói: “Lão tổ tông vốnđãlà võ thánh cửu tinh, hiện giờ Tiên Nguyên Khí dũng mãnhtrànvào Trung Châu,lão tổ tôngbước ra một bước này cũng là thuận lý thành chương.”

Nếu như Lăng Thương trở thành võ thần, như vậy Thần Huyết trong cơ thể người Lăng gia sẽ tỉnh lại, Lăng gia hẳn là lại có thêm mấy cao thủ.

“Đây đều lànhờphúc của ngươi!” Lăng Xuyên nói.

Mộ Thần cười: “Cũng là lão tổ tông phúc trạch thâm hậu.”

“Đại Bảo Tiểu Bảo đâu?” Lăng Xuyên hỏi.

“Haiđứa nóngày hôm qua không cẩn thận đả thươngmtvõ thánh,giờ

vẫn còn bịphạt.”

Lăng Xuyên nhíu mày, “Phạtthế nào?”

Mộ Thần mỉm cười, kiêu ngạo nói: “Nói đến vẫn làThạch Đầunghĩ ra biện pháp —— thêu hoa.”

Lăng Xuyên: “…”

Hai đứa nhỏ này da rất dày, không dễ đánh, không dễ mắng, còn nếu cấm chỉ bọn nó ăn cái gì, hai đứa này sẽ từ trong phòng bếp trộm đồ ra, hủy ván cửa nướng thịt ăn, thiếu chút nữa đốt cả biệt viện thành bụi.

https://thuviensach.vn

Đại Bảo Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, thực lực lại rất mạnh. Bọn nhỏ còn nhỏ, căn bản không biết dùng nguyên lực một cách hợp lý. Thân phận của bọn nhỏ lại cao, người bình thường căn bản quản không nổi hai cái tiểu quỷ

này.

… …

Trận Pháp Tháp.

“Tiểu thư, Mộ Thần cùng Diệp Thạch đến.” Một thị nữ vội vội vàng vàng thông báo với Hà Tĩnh Nguyệt nói.

Hà Tĩnh Nguyệt sửng sốt một chút, nhất thời mừng rỡ như điên đứng lên. Mộ Thần và Diệp Thạch lúc này đến, hẳn là chỉ có một việc…

“Mộ tiền bối, Bạch tiền bối,làmkhó hai vị tự mình đăng môn.” Hà Hiền đã ẩn lui, Trận Pháp Tháp bây giờ là do Hà Tĩnh Nguyệt làm chủ.

“Hà tiểu thư khách khí, lúc trước thu Linh Tháp tađãtừng nhận lời luyện chế một tòa Trận Pháp ThápchoTrận Pháp Tháp, hiện giờ chậm trễ

nhiều năm như vậy, thật sự hổ thẹn.” Mộ Thần có chút chột dạ nói.

Mộ Thần phất tay, một tòa Trận Pháp Tháp càng đẹp đẽ quý giá hơn trước đứng sững ở vị trí ban đầu của Trận Pháp Tháp.

Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được thở ra một hơi, Linh Tháp là thứ

tượng trưng của Trận Pháp Tháp, mất đi tòa tháp này, Trận Pháp Tháp căn bản hữu danh vô thực.

Đưa Trận Pháp Tháp cho Hà Tĩnh Nguyệt xong, Mộ Thần và Diệp Thạch hàn huyên vài câu cùng Hà Tĩnh Nguyệt, liền vội vàng ly khai.

Hà Tĩnh Nguyệt nhìn bóng dáng Mộ Thần cùng Diệp Thạch, không khỏi thở dài thật sâu.

https://thuviensach.vn

“Ngươi luyện chế năm tòa Linh Tháp cũng đồng dạng dung hợp Tiên Nguyên Khí?” Diệp Thạch hỏi.

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.Năm đónhờvị thần thuật sư kia dung nhập Tiên Nguyên Khí vào trong năm tòa Linh Thápmàtamớithành thầnđược.Nếunhưthông đạogiữamột giớinày và Tiêngiớilạilần thứ hai phong bế, ta đâyphải làm sao. Coi như là vìcon đườngthành thầncủamột giới này, để lạinhấttuyếnsinhcơ.”

Diệp Thạch nắm tay Mộ Thần: “Mộ Thần thật thiện lương.”

Mộ Thần cười cười. Hắn không phải là thiện lương, mà là tin tưởng nhân quả, nếu như chiếm hết mọi chỗ tốt, sợ là sẽ gặp báo ứng!

Diệp Thạch nhìn Mộ Thần: “Mộ Thần, chúng ta đi nước ngoài nhìn xem,được không?”

Mộ Thần gật đầu: “Được!”

… …

Thánh Tinh học viện.

“Đạo sư, học trưởng Mộ Thầncủahọc viện chúng ta thật sự đến Trung Châu, còn thành đệ nhất Trung Châu?” Một cái thiếu nữ mặt tròn sùng bái hỏi Tân Như Ca.

Tân Như Ca gật đầu, cảm xúc có chút mênh mông, đáp: “Đúng thật là vậy.”

Thông đạo Trung Châu cùng nước ngoài bị đánh thông, nguyên bản người Trung Châu khá là xem thường nước ngoài, nhưng bởi vì có Mộ

Thần cùng Bạch Diên Tinh, thái độ của người Trung Châu đối với người nước ngoài tốt hơn rất nhiều.

https://thuviensach.vn

“Vị học trưởng kia thật sự thành võ thần?”

“Còn cóthể làgiảsao, tin tức đềuđãtruyền khắprồi.” Tân Như Ca hào phóng nói.

“Đạo sư, vị học trưởng kia có phảilàcó ba đầu sáu taykhông vậy?”

Tân Như Ca run run khóe miệng: “Khônghề, rất bình thường.” Hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng.

“Đạo sư, học trưởng Bạch Diên Tinh có phảilàcó diện mạokhuynh quốc khuynh thànhkhông?”

Vẻ mặt Tân Như Ca nhăn nhó một chút, khuynh quốc khuynh thành?

Diện mạo Bạch Diên Tinh chỉ có thể coi như bình thường. Năm đó Trang Du mới xem như khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà cũng không biết là Mộ Thần nghĩ như thế nào, làm thịt cái vị Trang Du khuynh quốc khuynh thành kia.

“Sư tỷ.” Một tiếng kêu quen thuộc bỗng truyền đến.

Tân Như Ca có chút cứng ngắc xoay mình, nhìn thấy người phía sau, Tân Như Ca vừa không dám tin, vừa mừng rỡ như điên.

“Các ngươisao lại đến đây?” Tân Như Ca kích động nói.

Bảy năm trước Mộ Thần từng trở về đưa vài linh mạch vào học viện Thánh Tinh. Hiện giờ học viện Thánh Tinh nồng đậm nguyên khí vô cùng.

Học viện Thánh Tinh dĩ nhiên trở thành thánh địa tu luyện thật sự trong lòng mọi người ở nước ngoài.

“Đếnnhìn một chút.” Diệp Thạch cười nói.

Tân Như Ca cười cười nhìn hai người đang dắt tay nhau, nói: “Các ngươi tùy tiện nhìn đi, dù sao các ngươi cũng không phảilàngoại nhân.”

https://thuviensach.vn

“Từ biệtbao nhiêunăm, thực lực sư tỷ càngngày cànglợi hại.” Mộ Thần nói.

“Tathìtính cái gì.” Tân Như Ca lắc đầu, nàng hiện giờ đã là võ hoàng, đã thành tồn tại từng mong muốn mà không thể thành, hiện tại nó đã biến thành sự thật, chỉ là võ hoàng cũng không có gì đáng giá.

Tân Như Ca một quyền đánh tới trên người Mộ Thần, đắc ý dào dạt thu hồi tay, vui sướng nói: “Ôi ôi! Tađãđánhđượcvõ thần, về sau có thể

khoe khoangrồi.”

Mộ Thần: “…”

“Sư tỷ, ngươi thật sựkhông muốn cùngta điTrung Châusao?” Diệp Thạch hỏi.

Tân Như Ca khoát tay áo, nói: “Không cần, sư tỷ khôngcóchí lớn, có thể ởđâycócơm ăn cũngđãrất thỏa mãn.”

Diệp Thạch nhìn Tân Như Ca, nói thầm: “Sư tỷ, khi tachuẩn bịtớithìphụ thânta cónhắc tới ngươiđấy.”

Vẻ tươi cười của Tân Như Ca cứng ngắc một chút.

Năm đó nàng không biết thân phận của Bạch Thần Tinh, một câu một lời đều là tiểu bạch kiểm, sau mới biết được, người nọ thật sự đúng là phụ

thân của Diệp Thạch, nghe nói còn là một võ thánh. Nàng năm đó không bị

người ta cho một chưởng, thật sự là may mắn!

“Làm phiền phụ thân ngươi nhớ thương.” Tân Như Ca có chút cứng ngắc nói.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi qua một địa phương quen thuộc, cảm xúc của Diệp Thạch không khỏi phập phồng, “Ngươi còn nhớ rõ sao? Ở

https://thuviensach.vn

chỗ này ngươi đã chặn thay ta một kích của Sư Tử Ngọc, ta lúc ấy đã nghĩ, ngươi nếu chết thì làm sao ta có thể tìm được một người đối tốt với ta hơn ngươi đây.”

Mộ Thần cười nhìn Diệp Thạch, “Đứa ngốc, là ta tìm không thấy người càng đối tốt với ta hơn ngươi.”

“Nháy mắt mà đã qua nhiều năm như vậy!” Diệp Thạch nói.

Mộ Thần gật đầu, cũng cảm thán, “Đúng thế.”

Diệp Thạch tựa vào trong ngực Mộ Thần, Mộ Thần ôm vai Diệp Thạch ngồi trên sườn núi, ánh chiều tà hoàng hôn làm nền cho cảnh tượng hai người dựa sát vào nhau, dị thường tốt đẹp.

HẾT

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

1. Chương 1: Siêu Cấp Học Bá

2. Chương 2: Đồ Bị Trả Lại

3. Chương 3: Quyết Định Trả Lại

4. Chương 4: Trả Kiếm

5. Chương 5: Ngươi Không Thể Trả

6. Chương 6: Thù Trong Giặc Ngoài

7. Chương 7: Hôn Ước

8. Chương 8: Diệp Thạch

9. Chương 9: Tính Toán Của Diệp Thạch

10. Chương 10: Bị Đuổi

11. Chương 11: Mạch Nước Ngầm

12. Chương 12: Nghi Ngờ

13. Chương 13: Khách

14. Chương 14: Cánh Bướm

15. Chương 15: Trang Du

16. Chương 16: Lần Đầu Gặp

17. Chương 17: Nhìn Trộm

18. Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

19. Chương 19: Khu Giao Dịch

20. Chương 20: TạT Nước LạNh

21. Chương 21: Vị Hôn Thê

22. Chương 22: CúT!

23. Chương 23: Thẻ Khách Quý

24. Chương 24: Quan Hệ

25. Chương 25: Ủy Khuất

26. Chương 26: Bất An

27. Chương 27: Trước Hội Đấu Giá

28. Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp

https://thuviensach.vn

29. Chương 29: Bánh Ngọt

30. Chương 30: Cạnh Tranh

31. Chương 31: Tranh Đoạt Băng Liên Thủy

32. Chương 32: Hội Đấu Giá Chấm Dứt

33. Chương 33: Động Tâm

34. Chương 34: Hai Cái Giò Heo

35. Chương 35: ĐịA HỏA

36. Chương 36: Thiên Phú Luyện Đan

37. Chương 37: Kích Thích

38. Chương 38: Giãy Dụa

39. Chương 39: Tới Nhà Lần Thứ Hai

40. Chương 40: Ăn Sạch

41. Chương 41: Khách Không Mời Mà Đến

42. Chương 42: Tính Toán

43. Chương 43: Giá Quy Định

44. Chương 44: Họa Từ Trong Nhà

45. Chương 45: Bán Đấu Giá Đan Dược

46. Chương 46: Pháo Hôi Ác Độc

47. Chương 47: Khóa Dương Đan

48. Chương 48: Bán Đấu Giá Phá Linh Đan

49. Chương 49: Chứng Thực Luyện Dược Sư Cấp Một

50. Chương 50: Chứng Thực Thành Công

51. Chương 51: Sau Khi Chứng Thực

52. Chương 52: Tư Duy Của Pháo Hôi

53. Chương 53: Mộ Viễn Phong Dạy Bảo

54. Chương 54: Giống Như Heo Bị Giết

55. Chương 55: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh*

56. Chương 56: Thư Chiêu Sinh

57. Chương 57: Thân Thế Của Diệp Thạch

58. Chương 58: Trên Đường Đi Gặp Cố Nhân

59. Chương 59: Tình Thế Nguy Hiểm Của Diệp Gia

60. Chương 60: Ghen Tị

https://thuviensach.vn

61. Chương 61: Chứng Thực Luyện Dược Sư CấP Hai

62. Chương 62: Xài Tiền Như Nước

63. Chương 63: Công HộI LuyệN DượC Sư Cấp Thấp

64. Chương 64: GiảI Đề

65. Chương 65: Tầm Bảo

66. Chương 66: Thanh Minh DiễM Tới Tay

67. Chương 67: Tới Hoàng Thành

68. Chương 68: Vô Tình Gặp

69. Chương 69: Ngoài Ý Muốn ĐượC Mời

70. Chương 70: Nữ Pháo Hôi

71. Chương 71: Giành Trước Một Bước

72. Chương 72: Học Viện Chiêu Sinh

73. Chương 73: Thí Nghiệm Tư Chất

74. Chương 74: Thu Đồ Đệ

75. Chương 75: Tính Kế

76. Chương 76: Giành Giật Từng Giây

77. Chương 77: Xuân Phong HóA Vũ Phù

78. Chương 78: Kết Cấu Kiểu Mới

79. Chương 79: Xé Rách Mặt

80. Chương 80: Treo Giải Thưởng Giá Trên Trời

81. Chương 81: MóN LợI Kếch Xù

82. Chương 82: Đan Dược

83. Chương 83: Tranh GiàNh Đan Dược

84. Chương 84: Một Đêm Phất Nhanh

85. Chương 85: Phương ThuốC

86. Chương 86: Mộ Gia TiếP Khách

87. Chương 87: Sinh Hoạt Trong Học Viện

88. Chương 88: Viêm Hỏa Phù Kiểu Mới

89. Chương 89: Xung Đột

90. Chương 90: Mỏ Đá

91. Chương 91: Tranh GiàNh Cùng Mượn Sức

92. Chương 92: Đào Góc Tường

https://thuviensach.vn

93. Chương 93: Thời Hạn Chấm Dứt

94. Chương 94: Song Hạng Chứng Thực

95. Chương 95: Gợn Sóng

96. Chương 96: Phát Tài

97. Chương 97: TrướC Khi Chuyển Viện

98. Chương 98: Tranh GiàNh Thiên Tài

99. Chương 99: Lựa Chọn CủA Mộ Thần

100. Chương 100: Liên Diễm Tinh Thạch

101. Chương 101: Thân Thế

102. Chương 102: Tín Nhiệm

103. Chương 103: Chặn Đường

104. Chương 104: Diệp Tầm Đến Hoàng Đô

105. Chương 105: Mộ Thần Vs Lam Nhược Phong

106. Chương 106: Bát Cấp Tư Chất

107. Chương 107: Kinh Sí Diễm Buồn Bực

108. Chương 108: Sư Đồ Như Thế

109. Chương 109: Vội

110. Chương 110: Xuất Quan

111. Chương 111: Tài Chính

112. Chương 112: Lời Đồn Đãi Tứ Phương

113. Chương 113: Lợi Thế CủA Diệp Tầm

114. Chương 114: LạI Nổi Tiếng

115. Chương 115: Thuê

116. Chương 116: BáN Đan

117. Chương 117: Bán Đấu Giá

118. Chương 118: BuổI Bán Đấu Giá Chấm Dứt

119. Chương 119: Công Phu Sư Tử Ngoạm

120. Chương 120: Trả Giá

121. Chương 121: Tin Tức

122. Chương 122: NgườI Tới Không Có Ý Tốt

123. Chương 123: Danh Ngạch

124. Chương 124: Mượn Người

https://thuviensach.vn

125. Chương 125: Sách Cổ

126. Chương 126: Cải BiếN Chủ Ý

127. Chương 127: Diệp Tầm Nghèo Khổ

128. Chương 128: Trừ Độc

129. Chương 129: Tiến Hành Trừ Độc

130. Chương 130: Đến Thánh Tinh HọC ViệN

131. Chương 131: Trước Trận Đấu

132. Chương 132: Trang Du Thỉnh Cầu

133. Chương 133: Lam Nhược Phong Tới

134. Chương 134: Trở Mặt

135. Chương 135: Bắt Đầu ĐấU Võ

136. Chương 136: Giao Dịch Một Ngàn Vạn Nguyên Thạch

137. Chương 137: Nắm Chắc

138. Chương 138: Tứ Cấp LuyệN DượC Sư

139. Chương 139: TrậN ĐấU Phù Viện

140. Chương 140

141. Chương 141: Bảo Khố Kim Gia

142. Chương 142: So ĐấU Trận Pháp

143. Chương 143: Linh Văn NhãN

144. Chương 144: PhầN Thưởng

145. Chương 145: Tin Tức CủA Phú Nguyên Bảo

146. Chương 146: Hùng Uy Xảo Trá

147. Chương 147: Tín Vật Đính Ước

148. Chương 148: Vào Bí Cảnh

149. Chương 149

150. Chương 150

151. Chương 151

152. Chương 152

153. Chương 153

154. Chương 154: Lam Nhược Phong Chết

155. Chương 155: Bí MậT CủA BáCh QuyếT LuyệN Thể

156. Chương 156

https://thuviensach.vn

157. Chương 157: Bắt Đầu TrưởNg ThàNh

158. Chương 158: LạI Xung Đột

159. Chương 159

160. Chương 160

161. Chương 161

162. Chương 162

163. Chương 163

164. Chương 164

165. Chương 165

166. Chương 166

167. Chương 167

168. Chương 168

169. Chương 169

170. Chương 170

171. Chương 171

172. Chương 172

173. Chương 173

174. Chương 174

175. Chương 175

176. Chương 176

177. Chương 177

178. Chương 178

179. Chương 179

180. Chương 180

181. Chương 181

182. Chương 182

183. Chương 183

184. Chương 184

185. Chương 185

186. Chương 186

187. Chương 187

188. Chương 188

https://thuviensach.vn

189. Chương 189

190. Chương 190

191. Chương 191

192. Chương 192

193. Chương 193

194. Chương 194

195. Chương 195

196. Chương 196

197. Chương 197

198. Chương 198

199. Chương 199

200. Chương 200

201. Chương 201

202. Chương 202

203. Chương 203

204. Chương 204

205. Chương 205

206. Chương 206

207. Chương 207

208. Chương 208

209. Chương 209

210. Chương 210

211. Chương 211

212. Chương 212

213. Chương 213

214. Chương 214

215. Chương 215

216. Chương 216

217. Chương 217

218. Chương 218

219. Chương 219

220. Chương 220

https://thuviensach.vn

221. Chương 221

222. Chương 222

223. Chương 223

224. Chương 224

225. Chương 225

226. Chương 226

227. Chương 227

228. Chương 228

229. Chương 229

230. Chương 230

231. Chương 231

232. Chương 232

233. Chương 233

234. Chương 234

235. Chương 235

236. Chương 236

237. Chương 237

238. Chương 238

239. Chương 239

240. Chương 240

241. Chương 241

242. Chương 242

243. Chương 243

244. Chương 244

245. Chương 245

246. Chương 246

247. Chương 247

248. Chương 248

249. Chương 249

250. Chương 250

251. Chương 251

252. Chương 252

https://thuviensach.vn

253. Chương 253

254. Chương 254

255. Chương 255

256. Chương 256

257. Chương 257

258. Chương 258

259. Chương 259

260. Chương 260

261. Chương 261

262. Chương 262

263. Chương 263

264. Chương 264

265. Chương 265

266. Chương 266

267. Chương 267

268. Chương 268

269. Chương 269

270. Chương 270

271. Chương 271

272. Chương 272

273. Chương 273

274. Chương 274

275. Chương 275

276. Chương 276

277. Chương 277

278. Chương 278

279. Chương 279

280. Chương 280

281. Chương 281

282. Chương 282

283. Chương 283

284. Chương 284

https://thuviensach.vn

285. Chương 285

286. Chương 286

287. Chương 287

288. Chương 288

289. Chương 289

290. Chương 290

291. Chương 291

292. Chương 292

293. Chương 293

294. Chương 294

295. Chương 295

296. Chương 296

297. Chương 297

298. Chương 298

299. Chương 299

300. Chương 300

301. Chương 301

302. Chương 302

303. Chương 303

304. Chương 304

305. Chương 305

306. Chương 306

307. Chương 307

308. Chương 308

309. Chương 309

310. Chương 310

311. Chương 311

312. Chương 312

313. Chương 313

314. Chương 314

315. Chương 315

316. Chương 316

https://thuviensach.vn

317. Chương 317

318. Chương 318

319. Chương 319

320. Chương 320

321. Chương 321

322. Chương 322

323. Chương 323

324. Chương 324

325. Chương 325

326. Chương 326

327. Chương 327

328. Chương 328

329. Chương 329

330. Chương 330

331. Chương 331

332. Chương 332

333. Chương 333

334. Chương 334

335. Chương 335

336. Chương 336

337. Chương 337

338. Chương 338

339. Chương 339

340. Chương 340

341. Chương 341

342. Chương 342

343. Chương 343

344. Chương 344

345. Chương 345

346. Chương 346

347. Chương 347

348. Chương 348

https://thuviensach.vn

349. Chương 349

350. Chương 350

351. Chương 351

352. Chương 352

353. Chương 353

354. Chương 354

355. Chương 355

356. Chương 356

357. Chương 357

358. Chương 358

359. Chương 359

360. Chương 360

361. Chương 361

362. Chương 362

363. Chương 363

364. Chương 364

365. Chương 365

366. Chương 366

367. Chương 367

368. Chương 368

369. Chương 369

370. Chương 370

371. Chương 371

372. Chương 372

373. Chương 373

374. Chương 374

375. Chương 375

376. Chương 376

377. Chương 377

378. Chương 378

379. Chương 379

380. Chương 380

https://thuviensach.vn

381. Chương 381

382. Chương 382

383. Chương 383

384. Chương 384

385. Chương 385

386. Chương 386

387. Chương 387

388. Chương 388

389. Chương 389

390. Chương 390

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- 1. Chương 1: Siêu Cấp Học Bá

- 2. Chương 2: Đồ Bị Trả Lại

- 3. Chương 3: Quyết Định Trả Lại

- 4. Chương 4: Trả Kiếm

- 5. Chương 5: Ngươi Không Thể Trả

- 6. Chương 6: Thù Trong Giặc Ngoài

- 7. Chương 7: Hôn Ước

- 8. Chương 8: Diệp Thạch

- 9. Chương 9: Tính Toán Của Diệp Thạch

- 10. Chương 10: Bị Đuổi

- 11. Chương 11: Mạch Nước Ngầm

- 12. Chương 12: Nghi Ngờ

- 13. Chương 13: Khách

- 14. Chương 14: Cánh Bướm

- 15. Chương 15: Trang Du

- 16. Chương 16: Lần Đầu Gặp

- 17. Chương 17: Nhìn Trộm

- 18. Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

- 19. Chương 19: Khu Giao Dịch

- 20. Chương 20: TạT Nước LạNh

- 21. Chương 21: Vị Hôn Thê

- 22. Chương 22: CúT!

- 23. Chương 23: Thẻ Khách Quý

- 24. Chương 24: Quan Hệ

- 25. Chương 25: Ủy Khuất

- 26. Chương 26: Bất An

- 27. Chương 27: Trước Hội Đấu Giá

- 28. Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp

- 29. Chương 29: Bánh Ngọt

- 30. Chương 30: Cạnh Tranh

- 31. Chương 31: Tranh Đoạt Băng Liên Thủy

- 32. Chương 32: Hội Đấu Giá Chấm Dứt

- 33. Chương 33: Động Tâm

- 34. Chương 34: Hai Cái Giò Heo

- 35. Chương 35: ĐịA HỏA

- 36. Chương 36: Thiên Phú Luyện Đan

- 37. Chương 37: Kích Thích

- 38. Chương 38: Giãy Dụa

- 39. Chương 39: Tới Nhà Lần Thứ Hai

- 40. Chương 40: Ăn Sạch

- 41. Chương 41: Khách Không Mời Mà Đến

- 42. Chương 42: Tính Toán

- 43. Chương 43: Giá Quy Định

- 44. Chương 44: Họa Từ Trong Nhà

- 45. Chương 45: Bán Đấu Giá Đan Dược

- 46. Chương 46: Pháo Hôi Ác Độc

- 47. Chương 47: Khóa Dương Đan

- 48. Chương 48: Bán Đấu Giá Phá Linh Đan

- 49. Chương 49: Chứng Thực Luyện Dược Sư Cấp Một

- 50. Chương 50: Chứng Thực Thành Công

- 51. Chương 51: Sau Khi Chứng Thực

- 52. Chương 52: Tư Duy Của Pháo Hôi

- 53. Chương 53: Mộ Viễn Phong Dạy Bảo

- 54. Chương 54: Giống Như Heo Bị Giết

- 55. Chương 55: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh*

- 56. Chương 56: Thư Chiêu Sinh

- 57. Chương 57: Thân Thế Của Diệp Thạch

- 58. Chương 58: Trên Đường Đi Gặp Cố Nhân

- 59. Chương 59: Tình Thế Nguy Hiểm Của Diệp Gia

- 60. Chương 60: Ghen Tị

- 61. Chương 61: Chứng Thực Luyện Dược Sư CấP Hai

- 62. Chương 62: Xài Tiền Như Nước

- 63. Chương 63: Công HộI LuyệN DượC Sư Cấp Thấp

- 64. Chương 64: GiảI Đề

- 65. Chương 65: Tầm Bảo

- 66. Chương 66: Thanh Minh DiễM Tới Tay

- 67. Chương 67: Tới Hoàng Thành

- 68. Chương 68: Vô Tình Gặp

- 69. Chương 69: Ngoài Ý Muốn ĐượC Mời

- 70. Chương 70: Nữ Pháo Hôi

- 71. Chương 71: Giành Trước Một Bước

- 72. Chương 72: Học Viện Chiêu Sinh

- 73. Chương 73: Thí Nghiệm Tư Chất

- 74. Chương 74: Thu Đồ Đệ

- 75. Chương 75: Tính Kế

- 76. Chương 76: Giành Giật Từng Giây

- 77. Chương 77: Xuân Phong HóA Vũ Phù

- 78. Chương 78: Kết Cấu Kiểu Mới

- 79. Chương 79: Xé Rách Mặt

- 80. Chương 80: Treo Giải Thưởng Giá Trên Trời

- 81. Chương 81: MóN LợI Kếch Xù

- 82. Chương 82: Đan Dược

- 83. Chương 83: Tranh GiàNh Đan Dược

- 84. Chương 84: Một Đêm Phất Nhanh

- 85. Chương 85: Phương ThuốC

- 86. Chương 86: Mộ Gia TiếP Khách

- 87. Chương 87: Sinh Hoạt Trong Học Viện

- 88. Chương 88: Viêm Hỏa Phù Kiểu Mới

- 89. Chương 89: Xung Đột

- 90. Chương 90: Mỏ Đá

- 91. Chương 91: Tranh GiàNh Cùng Mượn Sức

- 92. Chương 92: Đào Góc Tường

- 93. Chương 93: Thời Hạn Chấm Dứt

- 94. Chương 94: Song Hạng Chứng Thực

- 95. Chương 95: Gợn Sóng

- 96. Chương 96: Phát Tài

- 97. Chương 97: TrướC Khi Chuyển Viện

- 98. Chương 98: Tranh GiàNh Thiên Tài

- 99. Chương 99: Lựa Chọn CủA Mộ Thần

- 100. Chương 100: Liên Diễm Tinh Thạch

- 101. Chương 101: Thân Thế

- 102. Chương 102: Tín Nhiệm

- 103. Chương 103: Chặn Đường

- 104. Chương 104: Diệp Tầm Đến Hoàng Đô

- 105. Chương 105: Mộ Thần Vs Lam Nhược Phong

- 106. Chương 106: Bát Cấp Tư Chất

- 107. Chương 107: Kinh Sí Diễm Buồn Bực

- 108. Chương 108: Sư Đồ Như Thế

- 109. Chương 109: Vội

- 110. Chương 110: Xuất Quan

- 111. Chương 111: Tài Chính

- 112. Chương 112: Lời Đồn Đãi Tứ Phương

- 113. Chương 113: Lợi Thế CủA Diệp Tầm

- 114. Chương 114: LạI Nổi Tiếng

- 115. Chương 115: Thuê

- 116. Chương 116: BáN Đan

- 117. Chương 117: Bán Đấu Giá

- 118. Chương 118: BuổI Bán Đấu Giá Chấm Dứt

- 119. Chương 119: Công Phu Sư Tử Ngoạm

- 120. Chương 120: Trả Giá

- 121. Chương 121: Tin Tức

- 122. Chương 122: NgườI Tới Không Có Ý Tốt

- 123. Chương 123: Danh Ngạch

- 124. Chương 124: Mượn Người

- 125. Chương 125: Sách Cổ

- 126. Chương 126: Cải BiếN Chủ Ý

- 127. Chương 127: Diệp Tầm Nghèo Khổ

- 128. Chương 128: Trừ Độc

- 129. Chương 129: Tiến Hành Trừ Độc

- 130. Chương 130: Đến Thánh Tinh HọC ViệN

- 131. Chương 131: Trước Trận Đấu

- 132. Chương 132: Trang Du Thỉnh Cầu

- 133. Chương 133: Lam Nhược Phong Tới

- 134. Chương 134: Trở Mặt

- 135. Chương 135: Bắt Đầu ĐấU Võ

- 136. Chương 136: Giao Dịch Một Ngàn Vạn Nguyên Thạch

- 137. Chương 137: Nắm Chắc

- 138. Chương 138: Tứ Cấp LuyệN DượC Sư

- 139. Chương 139: TrậN ĐấU Phù Viện

- 140. Chương 140

- 141. Chương 141: Bảo Khố Kim Gia

- 142. Chương 142: So ĐấU Trận Pháp

- 143. Chương 143: Linh Văn NhãN

- 144. Chương 144: PhầN Thưởng

- 145. Chương 145: Tin Tức CủA Phú Nguyên Bảo

- 146. Chương 146: Hùng Uy Xảo Trá

- 147. Chương 147: Tín Vật Đính Ước

- 148. Chương 148: Vào Bí Cảnh

- 149. Chương 149

- 150. Chương 150

- 151. Chương 151

- 152. Chương 152

- 153. Chương 153

- 154. Chương 154: Lam Nhược Phong Chết

- 155. Chương 155: Bí MậT CủA BáCh QuyếT LuyệN Thể

- 156. Chương 156

- 157. Chương 157: Bắt Đầu TrưởNg ThàNh

- 158. Chương 158: LạI Xung Đột

- 159. Chương 159

- 160. Chương 160

- 161. Chương 161

- 162. Chương 162

- 163. Chương 163

- 164. Chương 164

- 165. Chương 165

- 166. Chương 166

- 167. Chương 167

- 168. Chương 168

- 169. Chương 169

- 170. Chương 170

- 171. Chương 171

- 172. Chương 172

- 173. Chương 173

- 174. Chương 174

- 175. Chương 175

- 176. Chương 176

- 177. Chương 177

- 178. Chương 178

- 179. Chương 179

- 180. Chương 180

- 181. Chương 181

- 182. Chương 182

- 183. Chương 183

- 184. Chương 184

- 185. Chương 185

- 186. Chương 186

- 187. Chương 187

- 188. Chương 188

- 189. Chương 189

- 190. Chương 190

- 191. Chương 191

- 192. Chương 192

- 193. Chương 193

- 194. Chương 194

- 195. Chương 195

- 196. Chương 196

- 197. Chương 197

- 198. Chương 198

- 199. Chương 199

- 200. Chương 200

- 201. Chương 201

- 202. Chương 202

- 203. Chương 203

- 204. Chương 204

- 205. Chương 205

- 206. Chương 206

- 207. Chương 207

- 208. Chương 208

- 209. Chương 209

- 210. Chương 210

- 211. Chương 211

- 212. Chương 212

- 213. Chương 213

- 214. Chương 214

- 215. Chương 215

- 216. Chương 216

- 217. Chương 217

- 218. Chương 218

- 219. Chương 219

- 220. Chương 220

- 221. Chương 221

- 222. Chương 222

- 223. Chương 223

- 224. Chương 224

- 225. Chương 225

- 226. Chương 226

- 227. Chương 227

- 228. Chương 228

- 229. Chương 229

- 230. Chương 230

- 231. Chương 231

- 232. Chương 232

- 233. Chương 233

- 234. Chương 234

- 235. Chương 235

- 236. Chương 236

- 237. Chương 237

- 238. Chương 238

- 239. Chương 239

- 240. Chương 240

- 241. Chương 241

- 242. Chương 242

- 243. Chương 243

- 244. Chương 244

- 245. Chương 245

- 246. Chương 246

- 247. Chương 247

- 248. Chương 248

- 249. Chương 249

- 250. Chương 250

- 251. Chương 251

- 252. Chương 252

- 253. Chương 253

- 254. Chương 254

- 255. Chương 255

- 256. Chương 256

- 257. Chương 257

- 258. Chương 258

- 259. Chương 259

- 260. Chương 260

- 261. Chương 261

- 262. Chương 262

- 263. Chương 263

- 264. Chương 264

- 265. Chương 265

- 266. Chương 266

- 267. Chương 267

- 268. Chương 268

- 269. Chương 269

- 270. Chương 270

- 271. Chương 271

- 272. Chương 272

- 273. Chương 273

- 274. Chương 274

- 275. Chương 275

- 276. Chương 276

- 277. Chương 277

- 278. Chương 278

- 279. Chương 279

- 280. Chương 280

- 281. Chương 281

- 282. Chương 282

- 283. Chương 283

- 284. Chương 284

- 285. Chương 285

- 286. Chương 286

- 287. Chương 287

- 288. Chương 288

- 289. Chương 289

- 290. Chương 290

- 291. Chương 291

- 292. Chương 292

- 293. Chương 293

- 294. Chương 294

- 295. Chương 295

- 296. Chương 296

- 297. Chương 297

- 298. Chương 298

- 299. Chương 299

- 300. Chương 300

- 301. Chương 301

- 302. Chương 302

- 303. Chương 303

- 304. Chương 304

- 305. Chương 305

- 306. Chương 306

- 307. Chương 307

- 308. Chương 308

- 309. Chương 309

- 310. Chương 310

- 311. Chương 311

- 312. Chương 312

- 313. Chương 313

- 314. Chương 314

- 315. Chương 315

- 316. Chương 316

- 317. Chương 317

- 318. Chương 318

- 319. Chương 319

- 320. Chương 320

- 321. Chương 321

- 322. Chương 322

- 323. Chương 323

- 324. Chương 324

- 325. Chương 325

- 326. Chương 326

- 327. Chương 327

- 328. Chương 328

- 329. Chương 329

- 330. Chương 330

- 331. Chương 331

- 332. Chương 332

- 333. Chương 333

- 334. Chương 334

- 335. Chương 335

- 336. Chương 336

- 337. Chương 337

- 338. Chương 338

- 339. Chương 339

- 340. Chương 340

- 341. Chương 341

- 342. Chương 342

- 343. Chương 343

- 344. Chương 344

- 345. Chương 345

- 346. Chương 346

- 347. Chương 347

- 348. Chương 348

- 349. Chương 349

- 350. Chương 350

- 351. Chương 351

- 352. Chương 352

- 353. Chương 353

- 354. Chương 354

- 355. Chương 355

- 356. Chương 356

- 357. Chương 357

- 358. Chương 358

- 359. Chương 359

- 360. Chương 360

- 361. Chương 361

- 362. Chương 362

- 363. Chương 363

- 364. Chương 364

- 365. Chương 365

- 366. Chương 366

- 367. Chương 367

- 368. Chương 368

- 369. Chương 369

- 370. Chương 370

- 371. Chương 371

- 372. Chương 372

- 373. Chương 373

- 374. Chương 374

- 375. Chương 375

- 376. Chương 376

- 377. Chương 377

- 378. Chương 378

- 379. Chương 379

- 380. Chương 380

- 381. Chương 381

- 382. Chương 382

- 383. Chương 383

- 384. Chương 384

- 385. Chương 385

- 386. Chương 386

- 387. Chương 387

- 388. Chương 388

- 389. Chương 389

- 390. Chương 390

Table of Contents

Mục lục

1. Chương 1: Siêu Cấp Học Bá

2. Chương 2: Đồ Bị Trả Lại

3. Chương 3: Quyết Định Trả Lại

4. Chương 4: Trả Kiếm

5. Chương 5: Ngươi Không Thể Trả

6. Chương 6: Thù Trong Giặc Ngoài

7. Chương 7: Hôn Ước

8. Chương 8: Diệp Thạch

9. Chương 9: Tính Toán Của Diệp Thạch

10. Chương 10: Bị Đuổi

11. Chương 11: Mạch Nước Ngầm

12. Chương 12: Nghi Ngờ

13. Chương 13: Khách

14. Chương 14: Cánh Bướm

15. Chương 15: Trang Du

16. Chương 16: Lần Đầu Gặp

17. Chương 17: Nhìn Trộm

18. Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

19. Chương 19: Khu Giao Dịch

20. Chương 20: TạT Nước LạNh

21. Chương 21: Vị Hôn Thê

22. Chương 22: CúT!

23. Chương 23: Thẻ Khách Quý

24. Chương 24: Quan Hệ

25. Chương 25: Ủy Khuất

26. Chương 26: Bất An

27. Chương 27: Trước Hội Đấu Giá

28. Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp

29. Chương 29: Bánh Ngọt

30. Chương 30: Cạnh Tranh

31. Chương 31: Tranh Đoạt Băng Liên Thủy

32. Chương 32: Hội Đấu Giá Chấm Dứt

33. Chương 33: Động Tâm

34. Chương 34: Hai Cái Giò Heo

35. Chương 35: ĐịA HỏA

36. Chương 36: Thiên Phú Luyện Đan

37. Chương 37: Kích Thích

38. Chương 38: Giãy Dụa

39. Chương 39: Tới Nhà Lần Thứ Hai

40. Chương 40: Ăn Sạch

41. Chương 41: Khách Không Mời Mà Đến

42. Chương 42: Tính Toán

43. Chương 43: Giá Quy Định

44. Chương 44: Họa Từ Trong Nhà

45. Chương 45: Bán Đấu Giá Đan Dược

46. Chương 46: Pháo Hôi Ác Độc

47. Chương 47: Khóa Dương Đan

48. Chương 48: Bán Đấu Giá Phá Linh Đan

49. Chương 49: Chứng Thực Luyện Dược Sư Cấp Một

50. Chương 50: Chứng Thực Thành Công

51. Chương 51: Sau Khi Chứng Thực

52. Chương 52: Tư Duy Của Pháo Hôi

53. Chương 53: Mộ Viễn Phong Dạy Bảo

54. Chương 54: Giống Như Heo Bị Giết

55. Chương 55: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh*

56. Chương 56: Thư Chiêu Sinh

57. Chương 57: Thân Thế Của Diệp Thạch

58. Chương 58: Trên Đường Đi Gặp Cố Nhân

59. Chương 59: Tình Thế Nguy Hiểm Của Diệp Gia

60. Chương 60: Ghen Tị

61. Chương 61: Chứng Thực Luyện Dược Sư CấP Hai

62. Chương 62: Xài Tiền Như Nước

63. Chương 63: Công HộI LuyệN DượC Sư Cấp Thấp

64. Chương 64: GiảI Đề

65. Chương 65: Tầm Bảo

66. Chương 66: Thanh Minh DiễM Tới Tay

67. Chương 67: Tới Hoàng Thành

68. Chương 68: Vô Tình Gặp

69. Chương 69: Ngoài Ý Muốn ĐượC Mời

70. Chương 70: Nữ Pháo Hôi

71. Chương 71: Giành Trước Một Bước

72. Chương 72: Học Viện Chiêu Sinh

73. Chương 73: Thí Nghiệm Tư Chất

74. Chương 74: Thu Đồ Đệ

75. Chương 75: Tính Kế

76. Chương 76: Giành Giật Từng Giây

77. Chương 77: Xuân Phong HóA Vũ Phù

78. Chương 78: Kết Cấu Kiểu Mới

79. Chương 79: Xé Rách Mặt

80. Chương 80: Treo Giải Thưởng Giá Trên Trời

81. Chương 81: MóN LợI Kếch Xù

82. Chương 82: Đan Dược

83. Chương 83: Tranh GiàNh Đan Dược

84. Chương 84: Một Đêm Phất Nhanh

85. Chương 85: Phương ThuốC

86. Chương 86: Mộ Gia TiếP Khách

87. Chương 87: Sinh Hoạt Trong Học Viện

88. Chương 88: Viêm Hỏa Phù Kiểu Mới

89. Chương 89: Xung Đột

90. Chương 90: Mỏ Đá

91. Chương 91: Tranh GiàNh Cùng Mượn Sức

92. Chương 92: Đào Góc Tường

93. Chương 93: Thời Hạn Chấm Dứt

94. Chương 94: Song Hạng Chứng Thực

95. Chương 95: Gợn Sóng

96. Chương 96: Phát Tài

97. Chương 97: TrướC Khi Chuyển Viện

98. Chương 98: Tranh GiàNh Thiên Tài

99. Chương 99: Lựa Chọn CủA Mộ Thần

100. Chương 100: Liên Diễm Tinh Thạch

101. Chương 101: Thân Thế

102. Chương 102: Tín Nhiệm

103. Chương 103: Chặn Đường

104. Chương 104: Diệp Tầm Đến Hoàng Đô

105. Chương 105: Mộ Thần Vs Lam Nhược Phong

106. Chương 106: Bát Cấp Tư Chất

107. Chương 107: Kinh Sí Diễm Buồn Bực

108. Chương 108: Sư Đồ Như Thế

109. Chương 109: Vội

110. Chương 110: Xuất Quan

111. Chương 111: Tài Chính

112. Chương 112: Lời Đồn Đãi Tứ Phương

113. Chương 113: Lợi Thế CủA Diệp Tầm

114. Chương 114: LạI Nổi Tiếng

115. Chương 115: Thuê

116. Chương 116: BáN Đan

117. Chương 117: Bán Đấu Giá

118. Chương 118: BuổI Bán Đấu Giá Chấm Dứt

119. Chương 119: Công Phu Sư Tử Ngoạm

120. Chương 120: Trả Giá

121. Chương 121: Tin Tức

122. Chương 122: NgườI Tới Không Có Ý Tốt

123. Chương 123: Danh Ngạch

124. Chương 124: Mượn Người

125. Chương 125: Sách Cổ

126. Chương 126: Cải BiếN Chủ Ý

127. Chương 127: Diệp Tầm Nghèo Khổ

128. Chương 128: Trừ Độc

129. Chương 129: Tiến Hành Trừ Độc

130. Chương 130: Đến Thánh Tinh HọC ViệN

131. Chương 131: Trước Trận Đấu

132. Chương 132: Trang Du Thỉnh Cầu

133. Chương 133: Lam Nhược Phong Tới

134. Chương 134: Trở Mặt

135. Chương 135: Bắt Đầu ĐấU Võ

136. Chương 136: Giao Dịch Một Ngàn Vạn Nguyên Thạch

137. Chương 137: Nắm Chắc

138. Chương 138: Tứ Cấp LuyệN DượC Sư

139. Chương 139: TrậN ĐấU Phù Viện

140. Chương 140

141. Chương 141: Bảo Khố Kim Gia

142. Chương 142: So ĐấU Trận Pháp

143. Chương 143: Linh Văn NhãN

144. Chương 144: PhầN Thưởng

145. Chương 145: Tin Tức CủA Phú Nguyên Bảo

146. Chương 146: Hùng Uy Xảo Trá

147. Chương 147: Tín Vật Đính Ước

148. Chương 148: Vào Bí Cảnh

149. Chương 149

150. Chương 150

151. Chương 151

152. Chương 152

153. Chương 153

154. Chương 154: Lam Nhược Phong Chết

155. Chương 155: Bí MậT CủA BáCh QuyếT LuyệN Thể

156. Chương 156

157. Chương 157: Bắt Đầu TrưởNg ThàNh

158. Chương 158: LạI Xung Đột

159. Chương 159

160. Chương 160

161. Chương 161

162. Chương 162

163. Chương 163

164. Chương 164

165. Chương 165

166. Chương 166

167. Chương 167

168. Chương 168

169. Chương 169

170. Chương 170

171. Chương 171

172. Chương 172

173. Chương 173

174. Chương 174

175. Chương 175

176. Chương 176

177. Chương 177

178. Chương 178

179. Chương 179

180. Chương 180

181. Chương 181

182. Chương 182

183. Chương 183

184. Chương 184

185. Chương 185

186. Chương 186

187. Chương 187

188. Chương 188

189. Chương 189

190. Chương 190

191. Chương 191

192. Chương 192

193. Chương 193

194. Chương 194

195. Chương 195

196. Chương 196

197. Chương 197

198. Chương 198

199. Chương 199

200. Chương 200

201. Chương 201

202. Chương 202

203. Chương 203

204. Chương 204

205. Chương 205

206. Chương 206

207. Chương 207

208. Chương 208

209. Chương 209

210. Chương 210

211. Chương 211

212. Chương 212

213. Chương 213

214. Chương 214

215. Chương 215

216. Chương 216

217. Chương 217

218. Chương 218

219. Chương 219

220. Chương 220

221. Chương 221

222. Chương 222

223. Chương 223

224. Chương 224

225. Chương 225

226. Chương 226

227. Chương 227

228. Chương 228

229. Chương 229

230. Chương 230

231. Chương 231

232. Chương 232

233. Chương 233

234. Chương 234

235. Chương 235

236. Chương 236

237. Chương 237

238. Chương 238

239. Chương 239

240. Chương 240

241. Chương 241

242. Chương 242

243. Chương 243

244. Chương 244

245. Chương 245

246. Chương 246

247. Chương 247

248. Chương 248

249. Chương 249

250. Chương 250

251. Chương 251

252. Chương 252

253. Chương 253

254. Chương 254

255. Chương 255

256. Chương 256

257. Chương 257

258. Chương 258

259. Chương 259

260. Chương 260

261. Chương 261

262. Chương 262

263. Chương 263

264. Chương 264

265. Chương 265

266. Chương 266

267. Chương 267

268. Chương 268

269. Chương 269

270. Chương 270

271. Chương 271

272. Chương 272

273. Chương 273

274. Chương 274

275. Chương 275

276. Chương 276

277. Chương 277

278. Chương 278

279. Chương 279

280. Chương 280

281. Chương 281

282. Chương 282

283. Chương 283

284. Chương 284

285. Chương 285

286. Chương 286

287. Chương 287

288. Chương 288

289. Chương 289

290. Chương 290

291. Chương 291

292. Chương 292

293. Chương 293

294. Chương 294

295. Chương 295

296. Chương 296

297. Chương 297

298. Chương 298

299. Chương 299

300. Chương 300

301. Chương 301

302. Chương 302

303. Chương 303

304. Chương 304

305. Chương 305

306. Chương 306

307. Chương 307

308. Chương 308

309. Chương 309

310. Chương 310

311. Chương 311

312. Chương 312

313. Chương 313

314. Chương 314

315. Chương 315

316. Chương 316

317. Chương 317

318. Chương 318

319. Chương 319

320. Chương 320

321. Chương 321

322. Chương 322

323. Chương 323

324. Chương 324

325. Chương 325

326. Chương 326

327. Chương 327

328. Chương 328

329. Chương 329

330. Chương 330

331. Chương 331

332. Chương 332

333. Chương 333

334. Chương 334

335. Chương 335

336. Chương 336

337. Chương 337

338. Chương 338

339. Chương 339

340. Chương 340

341. Chương 341

342. Chương 342

343. Chương 343

344. Chương 344

345. Chương 345

346. Chương 346

347. Chương 347

348. Chương 348

349. Chương 349

350. Chương 350

351. Chương 351

352. Chương 352

353. Chương 353

354. Chương 354

355. Chương 355

356. Chương 356

357. Chương 357

358. Chương 358

359. Chương 359

360. Chương 360

361. Chương 361

362. Chương 362

363. Chương 363

364. Chương 364

365. Chương 365

366. Chương 366

367. Chương 367

368. Chương 368

369. Chương 369

370. Chương 370

371. Chương 371

372. Chương 372

373. Chương 373

374. Chương 374

375. Chương 375

376. Chương 376

377. Chương 377

378. Chương 378

379. Chương 379

380. Chương 380

381. Chương 381

382. Chương 382

383. Chương 383

384. Chương 384

385. Chương 385

386. Chương 386

387. Chương 387

388. Chương 388

389. Chương 389

390. Chương 390